https://thuviensach.vn

Mục lục

Chương 1: Hỏng Bét

Chương 2: Di Nương Cùng Thứ Nữ

Chương 3: Hưng Sư Vấn Tội

Chương 4: Dựa Thế Rời Nhà

Chương 5: Lòng Người Ấm Áp

Chương 6: Khê Thủy Trấn

Chương 7: Nhược Nhưng Không Khiếp

Chương 8: Đào Hầm Từng Bước Một

Chương 9: Tính Toán Của Mỗi Người

Chương 10: Mồi Này, Ngươi Ăn Hay Không?

Chương 11: Thông Minh Và Tự Cho Là Thông Minh

Chương 12: Đường Ra

Chương 13: Kết Thúc

Chương 14: Sinh Mạng Mới

Chương 15: Khởi Đầu Mới

Chương 16: Nơi Đặt Chân

Chương 17: Hai Người Thành Ba Người

Chương 18: Kiếm Tiền

Chương 19: Tìm Đường Đi Khác

Chương 20: Tiêu Tiền Như Nước

Chương 21: Tỷ Tỷ, Tỷ Còn Có Đệ

Chương 22: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 23: Luống Cuống Tay Chân

Chương 24: Gặp Nạn

Chương 25: Ân Nhân Cứu Mạng

Chương 26: Khả Năng Mới

Chương 27: Lại Gặp Nhau

Chương 28: Báo Ân

Chương 29: Bạch Chiêm

https://thuviensach.vn

Chương 30: Đông Đi Xuân Đến

Chương 31: Tặng Người

Chương 32: Có Tiền

Chương 33: Bạch Công Tử Bất Mãn

Chương 34: Khả Nghi

Chương 35: Bại Lộ

Chương 36: Cửa Hàng Mới

Chương 37: Thoả Thuận Hai Bên

Chương 38: Tiếp Tục Nghi Ngờ

Chương 39: Hiểu Biết

Chương 40: Chúc Mừng

Chương 41: Hoàn Cảnh Khiến Con Người Trở Nên Bất Đồng

Chương 42: Đến Liễu Gia

Chương 43: Bệnh Của Liễu Tam

Chương 44: Tâm Tư Minh Bạch

Chương 45: Liễu Tứ Tiểu Thư Tìm Người

Chương 46: Chuyện Xấu

Chương 47: Từng Người Giở Trò Xấu

Chương 48: Giả Bộ Hồ Đồ Không Biết Gì

Chương 49: Tự Loạn Đầu Trận Tuyến

Chương 50: Chuyển Nhà, Chung Sống

Chương 51: Lợi Dụng Hay Bị Lợi Dụng?

Chương 52: Lên Tuyết Thiên Sơn

Chương 53: Theo Đuôi Tới

Chương 54: Bí Mật Bại Lộ

Chương 55: Tâm Động

Chương 56: Đồng Hành Trong Gió Tuyết

Chương 57: Sinh Tử Do Trời

Chương 58: Tâm Tư? Tình Ý

Chương 59: Khúc Mắc

Chương 60: Phát Sinh Biến Cố

Chương 61: Cùng Cưỡi Ngựa

https://thuviensach.vn

Chương 62: Bán Con

Chương 63: Sống Sót

Chương 64: Ném Vào Lửa Đi!

Chương 65: Tìm Nơi Nương Tựa

Chương 66: Quan Đến, Người Đi

Chương 67: Ta Là Đại Phu, Như Vậy Là Đủ Rồi

Chương 68: Trở Về Trang Gia

Chương 69: Không Biết Xấu Hổ

Chương 70: Goá Chồng Trước Khi Cưới

Chương 71: Trang Thư Đình Đến

Chương 72: Bái Tế

Chương 73: Thi Cử

Chương 74: Thành Toàn

Chương 75: Hối! Hận! Quá!

Chương 76: Ngươi Cứ Việc Mắng, Ta Nhận!

Chương 77: Đưa Người Lên Kiệu Hoa

Chương 78: Hiệu Thuốc

Chương 79: Ngoài Ý Muốn

Chương 80: Khai Phúc

Chương 81: Nữ Nhân Khó Xử Nữ Nhân

Chương 82: Ngọt

Chương 83: Đáng Giá?

Chương 84: Nuốt Vàng!

Chương 85: Lấy Vàng

Chương 86: Y Thuật Mới

Chương 87: Đổng Gia Xuất Hiện

Chương 88: Lợi Ích Gia Tộc

Chương 89: Đến Liễu Gia

Chương 90: Trước Giải Phẫu

Chương 91: Giải Phẫu

Chương 92: Không Hiểu Thì Phải Học Hỏi

Chương 93: Sợ Sao?

https://thuviensach.vn

Chương 94: Ta Muốn Học Y

Chương 95: Bệnh Truyền Nhiễm

Chương 96: Tình Huống Hỏng Bét

Chương 97: Yêu Đi

Chương 98: Thánh Chỉ Đến

Chương 99: Một Phong Thư

Chương 100: Lời Đồn Về Nữ Phù Thủy

Chương 101: Tốt Xấu

Chương 102: Đổng Minh Đức Chịu Chết

Chương 103: Bạch Chiêm Tức Giận

Chương 104: Giá Trị

Chương 105: Bạch Chiêm Tính Kế

Chương 106: Đưa Người Vào Quặng Sắt

Chương 107: Đánh Ngất Rồi Mang Đi

Chương 108: Lão Thái Thái Vô Sỉ

Chương 109: Liễu Tam Bệnh Nặng

Chương 110: Ám Sát

Chương 111: Ngọt Ngào

Chương 112: Bộc Phát!

Chương 113: Sấm Dậy Hoàng Cung

Chương 114: Quyết Định Của Hoàng Đế

Chương 115: Hoạn Nạn Gặp Chân Tình

Chương 116: Đổng Gia

Chương 117: Gặp Mặt Nhị Lão

Chương 118: Dạy Dỗ Nghiệt Tử

Chương 119: Đổng Gia Tam Lang

Chương 120: Không Phải Cứ Họ Đổng Thì Sẽ Nhận Thân Thích

Chương 121: Tiến Cung

Chương 122: Đưa Ra Quyết Định

Chương 123: Trở Lại Đổng Gia

Chương 124: Nam Đài Phủ

Chương 125: Tiếp Nhận

https://thuviensach.vn

Chương 126: Việc Hôn Nhân

Chương 127: Cự Thân

Chương 128: Thu Đồ Đệ, Mở Y Quán

Chương 129: Y Quán Cùng Tế

Chương 130: Mổ Bụng Lấy Thai Nhi

Chương 131: Truyền Máu

Chương 132: Trong Lúc Vô Hình Đã Có Thứ Gì Đó Thay Đổi

Chương 133: Cập Kê

Chương 134: Nửa Đêm Cầu Chữa Bệnh

Chương 135: Cứu Người

Chương 136: Gió Nổi Lên

Chương 137: Nhà Có Sói Và Hổ

Chương 138: Lời Ước Định

Chương 139: Tìm Nơi Nương Tựa

Chương 140: Người Bạch Gia

Chương 141: Bạch Gia, Bạch Chính Thụ

Chương 142: Có Chuyện

Chương 143: Còn Sống Hay Đã Chết

Chương 144: Cầu Cứu

Chương 145: Mất Trưởng Tử

Chương 146: Bạch Chiêm Bị Bệnh

Chương 147: Căn Nguyên

Chương 148: Bị Bắt

Chương 149: Thịnh Nộ!

Chương 150: Thế Giới Động Vật

Chương 151: Sát Khí Khắp Nơi

Chương 152: Vây Giết!

Chương 153: Gặp Nhau!

Chương 154: Phù Thủy, Thì Như Thế Nào?

Chương 155: Bị Tật!

Chương 156: Ngươi Còn Hỏi Vì Sao?

Chương 157: Trong Cung

https://thuviensach.vn

Chương 158: Cách Phòng Thủ Tốt Nhất Là Tấn Công

Chương 159: Người Nào Hạ Vũ Khí, Không Giết!

Chương 160: Một Kiếm Giết Ba Hoàng Tử!

Chương 161: Giao Phong

Chương 162: Thà Giết Lầm Còn Hơn Bỏ Sót!

Chương 163: Lời Khó Nghe

Chương 164: Lại Giết Người

Chương 165: Kế Vị Đi!

Chương 166: Chuyện Tiếp Theo

Chương 167: Có Rất Nhiều Người Nguyện Ra Sức Vì Hắn

Chương 168: Giám Quốc?

Chương 169: Giám Quốc! (2)

Chương 170: Lui Hay Không Lui

Chương 171: Nàng Sợ Cái Gì!

Chương 172: Dùng Ba Người

Chương 173: Nhân Tuyển

Chương 174: Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 175: Cần Các Ngươi Để Làm Gì?

Chương 176: Thời Kì Giáp Hạt

Chương 177: Trước Khi Lên Chiến Trường

Chương 178: Chỉ Dạy

Chương 179: Nhạc Vương Gia

Chương 180: Về Núi

Chương 181: Đánh Cược

Chương 182: Lời Nói Sắc Bén

Chương 183: Giải Phẫu

Chương 184: Bố Cáo Thiên Hạ

Chương 185: Trưởng Thành

Chương 186: Động Đất (1)

Chương 187: Động Đất (2)

Chương 188: Động Đất (3)

Chương 189: Động Đất (4)

https://thuviensach.vn

Chương 190: Ngày Sau Đó

Chương 191: Xem Mình Là Nam Nhân

Chương 192: Bộ Tộc Mộc Hạ

Chương 193: Đột Phá!

Chương 194: Lời Đồn Nổi Lên!

Chương 195: Hiện Thực

Chương 196: Nhận Được Thật Tâm

Chương 197: Trở Về

Chương 198: Trở Về (2)

Chương 199: Tâm Tư Của Chu Tri Tiếu

Chương 200: Đồng Giường

Chương 201: Đại Hòa Thượng

Chương 202: Trang Chu Mộng Hồ Điệp?

Chương 203: Vẫn Là Giấc Mộng Trang Chu?

Chương 204: Tìm Đường

Chương 205: Đoán Lo Trước Lo Sau

Chương 206: Đi Vào Giấc Mộng

Chương 207: Tìm Bùa Hộ Mệnh

Chương 208: Tìm Đường Trở Về

Chương 209: Trở Về

Chương 210: Lá Thư

Chương 211: Chuyện Sau Đó

Chương 212: Người Chưa Đi, Trà Đã Lạnh

Chương 213: Phúc Thọ, Báo Ứng

Chương 214: Trang Gia Xuất Hiện

Chương 215: Phụ Tử Xung Đột

Chương 216: Không Bằng Heo Chó

Chương 217: Chó Cắn Chó

Chương 218: Trảm

Chương 219: Hoàng Thượng Triệu Kiến

Chương 220: Đàm Hôn Luận Gả

Chương 221: Rời Khỏi Triều Đình

https://thuviensach.vn

Chương 222: Khiêu Khích

Chương 223: Hậu Quả Của Khiêu Khích

Chương 224: Cửa Ải Cuối Năm Lai Khách

Chương 225: Cơm Tất Niên

Chương 226: Quà Cưới Khắp Thành

Chương 227: Muốn Trở Về? Ăn Năn Đi

Chương 228: Đồ Cưới

Chương 229: Đại Hôn (1)

Chương 230: Đại Hôn (2)

Chương 231: Phiên Ngoại 1: Trở Về

Chương 232: Phiên Ngoại 2: Hoàn

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 1: Hỏng Bét

Trang Thư Tình vừa tỉnh lại liền cảm thấy nàng sắp điên rồi.

Không phải do nàng trông thấy căn phòng cũ nát này, thoạt nhìn mười phần là cách bày trí của cổ nhân.

Cũng không phải bởi vì trong đầu hiện lên nhiều ký ức lộn xộn, rối loạn, lại càng không phải vì đầu giống như bị người dùng chùy gõ vào đau điếng.

Mà là do đứa bé trước mắt, hắn dè dặt cẩn thận bưng một cái bốc lên hơi nóng, cuồn cuộn in sâu vào đầu nàng, cũng bởi vì chút ký ức không thuộc về bản thân của nàng mà nổi lên xót xa.

Đứa nhỏ là đệ đệ của khối thân thể này, Phương Thư Hàn.

Bởi vì gầy mà vóc dáng có vẻ càng thêm cao, một bộ quần áo trắng bệch, rộng thùng thình mặc trên người, mặt hơi xanh, không cần đại phu xem qua, người bình thường cũng có thể nhìn ra được đứa nhỏ này không được chăm sóc tốt.

Vì quá mức chuyên tâm nên khi Phương Thư Hàn đến gần bên giường mới phát hiện người trên giường đã tỉnh dậy.

Tay nhoáng một cái, thứ nước ở trong chén không biết là canh gì, chỉ

thấy hơi nghiêng một chút, liền đổ ra tay, động tác của hắn co rúm lại một chút, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng đau, tận lực không hoảng hốt, đặt chén lên cái bàn bên giường, cũng không lau nước trên tay, mà xúc động nhào https://thuviensach.vn

lên giường, hốc mắt rưng rưng, cố nén không để rơi xuống, “Tỷ tỷ, người rốt cục tỉnh dậy, đệ còn tưởng rằng... Còn tưởng rằng...”

Mặc cho đầu đang vô cùng đau đớn, Trang Thư Tình nhẹ nhàng vuốt đầu đứa nhỏ, nghiêng đầu nhìn vào trong vào chén, là tinh gạo ngao thành cháo.

Lấy địa vị trong nhà của hai tỷ đệ này, người nào lại đi lấy gạo cho các nàng?

Nghĩ vậy, Trang Thư Tình liền trực tiếp hỏi: “Từ đâu đến?”

Trang Thư Hàn cúi đầu cắn môi không trả lời.

Hắn cũng có điểm thông minh, biết sẽ không có ai quan tâm đến nơi ở

của hai tỷ đệ nàng, liếc mắt nhìn lại Trang Thư Hàn, trừ bỏ dinh dưỡng không đầy đủ thì cũng không có chỗ nào không tốt, Trang Thư Tình nhẹgiọng hỏi, “Nói cho tỷ tỷ biết là từ đâu đến? Tỷ tỷ sẽ không trách đệ.”

Trang Thư Hàn nghe vậy mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng trả lời, cơ hồ

như không nghe thấy, “Tối qua đệ chờ mọi người đều ngủ liền đến phòng bếp trộm.”

Trang Thư Tình không đồng ý nhíu mày, “Thư Hàn, đệ sai rồi.”

Trang Thư Hàn đương nhiên biết này không tốt, nhưng là tỷ tỷ hôn mê bất tỉnh, hắn đi cầu phụ thân thỉnh đại phu xem bệnh cho tỷ tỷ, phụ thân lại nghe lời nói của nữ nhân kia, nói tỷ tỷ ngủ một giấc sẽ tốt, nhưng tỷ tỷ đều đã ngủ hai ngày, hắn làm sao có thể tin, nếu như tỷ tỷ không tỉnh lại, không cần biết là trộm gạo trong nhà để hầm cháo, thậm chí trộm bạc để thỉnh đại phu cho tỷ tỷ hắn cũng dám làm.

Nếu người nói nói hắn sai là phụ thân hoặc là những người khác trong nhà, hắn đều tuyệt sẽ không nhận, nếu hắn sai, so với hắn thì bọn họ càng https://thuviensach.vn

sai, có tư cách gì mà nói hắn?

Cón nếu là tỷ tỷ, hắn tiếp thu.

Trang Thư Hàn đang muốn nhận sai, chợt nghe tỷ tỷ mình nói: “Đây là nhà ngươi, ngươi lại là trưởng tử, tại nhà mình lấy gạo, chỉ là một chút gạo, còn là cho tỷ tỷ đang bị bệnh ăn, thì cho dù đến nha môn lý luận, cũng không có người nào có thể nói ngươi trộm.”

Trang Thư Tình bình tĩnh sửa lại cho hắn, cũng không nói quá nhiều, miễn cho việc nàng đem hắn dạy đến sai lệch, đứa nhỏ này nhỏ như vậy, lại trong hoàn cảnh thế này, nguyên thân chủ yếu cũng là do tính tình quá lương thiện, vốn nàng nên che chở đệ đệ, nhưng ngược lại còn để hắn chiếu cố không ít, đứa nhỏ này tính cách đã có chút cực đoan, không được khinh thường, nếu hắn đi vào con đường sai trái nàng muốn khóc cũng không có chỗ để khóc đi.

Có phụ thân bằng không, có tổ mẫu cũng bằng không, vậy thì, người thân của nàng cũng chỉ có một người đệ đệ này thôi.

Trang Thư Hàn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt sáng lên, tỷ tỷ nói hắn không có trộm, tỷ tỷ nói việc hắn làm là đúng, tỷ tỷ không có trách hắn lại chọc phụ thân tức giận!

Nước mắt vốn đã kiềm lại đột nhiên liền rơi xuống, hắn không sợ bị

đánh, hắn sẽ lớn lên, một ngày nào đó hắn sẽ đem những thứ hiện tại phải thừa nhận này trả lại bọn họ gấp trăm lần ngàn lần, hắn chỉ sợ một điều duy nhất, là tỷ tỷ sẽ giống như nương rốt cuộc vẫn là không chịu tỉnh lại, hắn đã không còn nương, nếu cả tỷ tỷ cũng...

Lúc trước tỷ tỷ nếu không phải vì bảo vệ hắn, cũng sẽ không bị phụ

thân dùng nghiên mực đập bị thương nghiêm trọng như vậy, hai ngày nay tỷ tỷ không có tỉnh lại, hắn sợ đến không thể nào nhắm mắt lại, mệt nhọc liền ấn cho bản thân bị thương, nếu hắn đau thì sẽ không mệt nhọc.

https://thuviensach.vn

Hắn phải đợi tỷ tỷ tỉnh lại, hắn muốn nói cho tỷ tỷ hắn sẽ ngoan, trước khi hắn lớn sẽ không đi phản kháng mấy người kia, hắn không để tỷ tỷ thay hắn chịu khổ...

Cũng biết là bản thân khối thân thể vẫn là một đứa nhỏ,đã phải chịu nhiều uất ức, hiện tại biểu tình càng làm người ta thương tiếc, Trang Thư

Tình mũi chợt chua xót, đem đứa nhỏ kéo đến cạnh bản thân, nắm bả vai gầy yếu của hắn, nhẹ vỗ nhẹ lưng hắn, không nói lời nào, không tiếng động như đang an ủi con thú nhỏ bị thương.

Rất nhanh, trước ngực liền ẩm ướt.

Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn mông lung về phía trước, cảm xúc phập phồng.

Nàng đáy lòng cũng khó chịu, vì đứa nhỏ này, cũng vì chính mình.

Nàng là Trang Thư Tình, nhưng không còn là Trang Thư Tình như

trước đây nữa.

Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, không biết cha mẹ là ai, không biết chính mình sinh ra ở đâu, cũng may nàng vận khí đủ tốt, tại cô nhi viện kia tuy rằng ngày qua ngày kham khổ, cũng không làm cho lòng nàng có nhiều tâm sự, cứ vậy nàng bình an lớn lên, hơn nữa cũng không cản trở nàng học tập.

Chính nàng cũng không chịu thua kém, liên một hơi học xong đại học, khi đó, lòng nàng đều tràn đầy hãnh diện, đúng tám năm học trường y nàng đều dựa vào học bổngđạt được mà tiếp tục học lên, hơn hai năm sau liền thành bác sĩ phẫu thuật, cuộc sống của nàng rõ ràng là mới bắt đầu, lại bị

hiện thực khốc liệt cướp mất.

Sự cố điều trị xảy ra không liên quan gì đến nàng, nhưng đều bắt nàng gánh chịu, bởi vậy nàng bị thu hồi chức vụ bác sĩ, lý lịch của nàng liền có https://thuviensach.vn

thêm vết nhơ, những người đó sợ nàng sẽ có ngày nổi danh nên nghĩ cách bôi đen nàng, các bệnh viện khác cũng không dám lại mời nàng, bị khinh nhường nàng lại không còn cách nào sống yên.

Tứ giận sao? Đương nhiên là tức giận, nhưng hiện thực cũng không bởi vì ngươi tức giận mà có thể cải biến, nàng không có bối cảnh, không có chỗ dựa vững chắc, cô nhi viện có nhiều đứa trẻ như vậy, không thể đem thời gian hao tổn cho mình nàng, cắn răng một cái liền qua hai năm, nàng đổi nghề làm bác sĩ thú y.

Nhưng do lời đồn đãi mà không một ai tín nhiệm nàng, động vật cũng không.

Viện trưởng sau khi nàng lớn lên có nói qua, nàng là bị một tiểu cẩu đưa đến cửa cô nhi viện, để tại đại sảnh, nếu không bởi vì nó, nàng tuyệt đối không có khả năng được ở đây.

Sau này nó liền ở trong cô nhi viện giữ nhà, cho đến chết đi.

Nàng hồi nhỏ tuy rằng không hiểu được suy nghĩ của tiểu cẩu kia, nhưng cảm tình cùng có rất tốt, khi nó chết nàng còn vì thương tâm nên khóc một trận.

Cũng là theo khi đó bắt đầu nghiệm ra, cho dù có tâm có tiền thì ngươi có thểnuôi dưỡng sủng vật, có thể cho nó hết thảy, nhưng không cách nào cho nó trường thọ, sinh ra đã chịu thiệt, chỉ mong trước khi chết được sống an ổn.

Nhớ lại truyện cũ, cuối cùng nàng lại thành bác sĩ thú y, chết trước mặt nàng không biết có bao nhiêu động vật, trước còn cảm thấy rất khó chịu nhưng lâu dần cũng trở thành thói quen.

Rõ ràng nàng đều đã quen, rõ ràng nàng đều đã chịu nhiều uỷ khuất, rõ ràng nàng có thể khẳng định thực lực bản thân, giúp cho tình trạng của https://thuviensach.vn

cô nhi viện không còn khó khăn, không còn tai họa, cũng không chịu kích thích gì, nhưng thế nào vừa ngủ dậy liền trở thành cỗ thân thể này?

Chủ nhân thực sự của khôi thân thể này đâu? Phải chăng hồn vía đã đến thế giới của nàng? Nếu các nàng là trao đổi thân thể, như vậy, tất cả

trách nhiệm ở đây đều đặt trên vai nàng sao?

Nàng nghĩ không ra, cũng không nghĩ nữa, cô nhi viện tuy rằng cũ nát, nhưng lại là nơi cho nàng hết thảy, viện trưởng đã già, thân thể cũng không tốt, nàng hôm qua mới cùng đồng học hẹn thời gian để viện trưởng đi làm kiểm tra sức khoẻ, Đào Tử lúc trước còn gọi điện thoại cho nàng nói có việc muốn nàng hỗ trợ ý tưởng, A Quân nói muốn làm quân nhân, nàng phải đi giúp đỡ, tìm xem quan hệ, trong viện những đứa bé sơ sinh lại được đưa đến, nàng mua mấy hộp sữa bột còn chưa có đưa về...

Trang Thư Tình nâng lên một bàn tay áp trụ mắt, không để thứ chất lỏng trong mắt chảy ra, vừa rời đi thì nàng liền nhận thấy, thí ra ở thế giới kia nàng có nhiều ràng buộc như vậy, nguyên lai, nàng không buông xuống được nhiều như vậy.

Nếu viện trưởng biết nàng chết, bà sẽ thấy khổ sở đến mức nào, chỉ

mong, chỉ mong thân thể viện trưởng có thể khoẻ mạnh, cho dù nàng không thể gánh hết trách nhiệm, cũng đừng vì nàng mà khóc.

Nước mắt biểu hiện cho sự yếu đuối, nàng phải mạnh mẽ lên.

Hai tỷ đệ, từng người đều có suy nghĩ riêng, ở bên ngoài lại truyền đến nhiều tiếng bước chân.

Trang Thư Hàn nghe tiếng bước chân liền biết người đến là ai, lập tức ngẩng đầu lên nhìn qua, ánh mắt của hắn cùng ánh mắt giống như ánh mắt hung ác của sói con.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình thấy thế liền hiểu rõ, cảm xúc nhất thời thu lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cửa.

Trong trí nhớ không có hảo cảm gì với di nương cùng thứ muội này, trước mắt liền thấy hai người một trước một sau từ bên ngoài đi tới, vô tư

như đang ở phòng của mình, không thèm nhìn Trang Thư Hàn đang phẫn nộ, và cái người đang còn nằm trên giường, đầu bị thương.

Thậm chí, mặt mày còn mang theo vẻ đắc ý, di nương là toàn không cố kị, thứ muội cho dù không tỏ vẻ ra bên ngoài nhưng trong mắt nàng cũng không hề che giấu khoái ý.

Dựa vào quy củ, Trang Thư Tình là con vợ cả, một di nương và thứ

muội đứng trước mặt nàng, một chút địa vị cũng không hề có, nhưng ở nhà lớn, mẫu thân sau khi qua đời nàng lại bị bức phải gọi người kia là nhị

nương, không gọi có thể, chỉ là cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn.

Ánh mắt của Trang Thư Tình không tệ, cũng khéo léo, biết không thể

chịu thiệt thòi trước mắt, liền sửa lại xưng hô, nhưng dù nghĩ như vậy thì Trang Thư Tình cũng không thể nào nói ra miệng.

Nhìn kế nữ không còn giống như trước kia vội vàng chào đón hành lễ, cũng không gọi nàng 'đại tỷ', chỉ là một bộ dáng không mặn không nhạt nhìn nàng, Trần Kiều Nương tức giận trong lòng, thấy trong phòng không có người khác liền chộp lấy cái cốc trên bàn muốn chuẩn bị ném qua.

thanh âm không quá lớn của Trang Thư Tình liền truyền đến, “Ném chuẩn một chút, trúng đầu thì càng tốt, tốt nhất là để hôm nay Trang gia xử

lý một chút tang sự, cũng để cho di nương không thể cứ mãi nhắm mắt làm ngơ.”

Trần Kiều Nương sửng sốt, cái cốc trong tay giơ lên trong lúc nhất thời không biết nên ném hay không.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình không phải một người để bản thân phải chịu thiệt, không muốn da thịt phải chịu khổ, cũng không để Trần Kiều Nương phải ngạc nhiên lâu, liền thay đổi khẩu khí nói: “Đầu ta vô cùng đau đớn, còn phải nhờ di nương mời đại phu đến phủ xem bệnh cho ta.”

”Muốn tìm đại phu?” Trần Kiều Nương nhất thời cảm thấy chính mình chiếm thế thượng phong, “Bất quá chỉ là chút thương tổn da thịt, như vậy đã phải mời đại phu đến xem, ngươi thật đúng là, tính cách của một thiên kim tiểu thư cũng không có?”

Không đợi Trang Thư Tình trả lời, Trần Kiều Nương vận duy trì vẻ

mặt ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Ngươi nha, thiên kim tiểu thư, nương ngươi đã chết, hiện tại bên trong nhà lớn ta là người làm chủ, muốn xem đại phu? Cầu xin ta, có thể ta sẽ cân nhắc, suy xét một chút.”

”Ta vì sao phải cầu ngươi?” Trang Thư Tình vẻ mặt giả vờ kinh ngạc, người nào liếc mắt đều có thể nhìn ra nàng ta đang giả bộ, “Ta là đích nữ

của Trang gia, nhà lớn tất cả ăn mặc chi phí đều là tiền bạc nương của ta năm đó mang đến, bạc ta dùng bất quá là của nương ta, có quan hệ gì với di nương sao?”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 2: Di Nương Cùng Thứ Nữ

Trần Kiều Nương làm sao có thể đem một nha đầu chưa trưởng thành để ở trong mắt, nghe vậy liền cười lạnh, “Nương ngươi lúc còn sống có thể

bảo vệ cho các ngươi, hiện tại chết rồi, để lại hai người tỷ đệ các ngươi, lão gia cũng không yêu thích các ngươi, cho dù ngươi chết thì như thế nào?

Ngươi chớ có chọc ta, một khi ta tức giận, liền đem ngươi gả cho tên vô lại ở thành đông, hoặc là gã què thành tây, đến lúc đó ngươi có năng lực gì làm khó dễ được ta? Ta là muốn hỏi ngươi một chút, hôm nay ai cho ngươi gan lớn như vậy, lại dám cùng ta nói chuyện?”

”Di nương thực tính toán gả ta cho đi ra ngoài? Theo luật lệ đại chu, đồ cưới của nữ tử chỉ có nhi nữ có quyền kế thừa, những người khác động đó là phạm luật, tại Trang gia này hết thảy như thế nào di nương hẳn là người rõ ràng nhất mới đúng, di nương đây là khi dễ tỷ đệ chúng ta sao?

muốn đem đồ cưới của nương ta đưa cho nữ nhi của ngươi, cũng phải xem luật pháp có buông tha cho ngươi được không, về phần di nương nói gả ta cho tên vô lại hay là gã què...”

Trang Thư Tình cười đến xuân phong đẹp đẽ, “Nếu là phụ thân ném mặt mũi đi không cần nữa, thì ta có sợ gì?”

”Ngươi...” Trần Kiều Nương tức giận đến phát run, nghẹn họng không nói nên lời.

Trang Thư Đình thấy thế bước lên phía trước đỡ lấy nàng, nhìn về

phía Trang Thư Tình ánh mắt rõ ràng mang theo sự độc ác, nói lên lời lại thong thả thanh âm nhỏ nhẹ đều có một cỗ khí chất của tiểu thư khuê các, https://thuviensach.vn

“Tỷ tỷ, nương ta dù sao cũng là trưởng bối, ta mặc dù không hiểu luật lệ đại chu, nhưng cũng biết thế nào là gia pháp của Trang gia, nếu là phụ thân cùng tổ mẫu biết được sẽ phạt ngươi”

Trong trí nhớ của Trang Thư Tình, cho tới bây giờ nàng đều chỉ có thể

ngưỡng vọng Trang Thư Đình.

Nàng tính tình khiếp nhược (sợ hãi + nhu nhược), khi mẫu thân còn sống khi chỉ biết trốn phía sau mẫu thân, có mẫu thân che chở một ngày, nàng còn là đại tiểu thư của Trang gia, ai cũng không thể khi dễ được nàng, kể từ lúc mẫu thân qua thì đời hết thảy liền thay đổi, đại tiểu thư cao cao tại thượng bây giờ đến hạ nhân cũng không bằng, mỗi ngày đều phải làm việc, ăn mặc cũng kham khổ, vì để đệ đệ không bị ai đánh mắng, để hắn có thể

ăn no, tính tình cũng là càng thêm yếu đuối.

Mà Trang Thư Đình lại như phượng hoàng trong bầy gà, trước kia đại nương quản gia, khắp nơi đều là quy củ, thậm chí người cũng không cho có dù chỉ một chút khuyết điểm, mà hiện tại Trang Thư Đình sinh ra thật tốt, khí chất cũng so với thiên kim tiểu thư kia không có chút nào thua kém, hơn nữa lại xinh đẹp như hoa, thiện lương dịu dàng, chưa đến một năm tiếng tốt liền truyền khắp thị trấn, về sau tự nhiên sẽ có chỗ tốt để gả.

Mà Trang Thư Tình đích nữ không có khí độ của đích nữ, thứ nữ lại xuất sắc như thế, không biết bao nhiêu người nói xấu sau lưng, tại Trang gia hai tỷ muội cũng là bị khi dễ, Trang Thư Tình nghe những lời này cũng chỉ có thể ảm đạm hao tổn tinh thần, nói nàng đi tranh giành?

Hiện tại sinh hoạt của tỷ đệ các nàng đều không được đầy đủ, bảo nàng có thể đi tranh như thế nào? Để hai tỷ đệ các nàng không đói bụng mới là tốt nhất.

Nếu là dĩ vãng, bị Trang Thư Đình như vậy chỉ trích, Trang Thư Tình đầu đều cúi xuống thấp gần như chạm đến đũng quần, thế nhưng hôm nay https://thuviensach.vn

nàng lại cư nhiên dám chống lại tầm mắt của Trang Thư Đình, trong mắt như có vô số sóng ngầm mãnh liệt, Trang Thư Tình là người trong cuộc trông không rõ, nhưng nàng lại rõ ràng, phương pháp của Trang Thư Đình bất quá là học từ mẫu thân khối thân thể này mà thôi.

”Nếu là muội muội thật sự quá phận, vậy mời phụ thân cùng tổ mẫu tới phân rõ phải trái như thế nào?”

“...” Trang Thư Đình giật thót, nếu là không có nàng đi nói, phụ thân cùng tổ mẫu như thế nào sẽ biết?

”Hoặc là muội muội có thể chỉ điểm cho ta một chút, vừa rồi trong lời nói có chỗ nào không đúng, chẳng lẽ, luật lệ đại chu hướng luật không phải quy định như vậy sao?”

Trang Thư Đình lại bất động, luật pháp nàng quả thật không hiểu, nhưng điều lệ này nàng như thế nào có thể không biết!

”Muội muội cũng không nói được lý do, vậy liền nhờ muội muội thỉnh đại phu qua phủ.” Trang Thư Tình khẽ vuốt thái dương, “Nếu là muội muội cũng cảm thấy khó xử, kia tỷ tỷ liền tự mình xuất phủ đi y quán xem đại phu đi.”

”Không cần tỷ tỷ xuất phủ, muội muội nhất định đem đại phu mời đến, tỷ tỷ cứ yên tâm tĩnh dưỡng.” Trang Thư Đình nhanh chóng đáp ứng, cũng không biết này Trang Thư Tình là bị cái gì kích thích, nhìn cùng quá khứ tương phản như hai người, nương hiện đang nói cái gì đều không chiếm được lý, chẳng bằng trước cứ ứng phó cho xong rồi nói sau.

Trang Thư Tình chậm rãi gật đầu, “Thư Tình giử nhị vị ở lại thêm nữa, di nương, muội muội xin cứ tự nhiên.”

Trần Kiều Nương cắn răng, nhưng cũng không có phản bác lời nói nữ

nhi, Thư Đình trước giờ đều có chủ ý, nàng nếu như nói như vậy tất nhiên https://thuviensach.vn

là có đạo lý của nàng, chỉ cần ở một bên quan sát là được rồi.

Trang Thư Tình làm sao không thấy được, nàng cũng không cần biết mẹ con hai người hội tính toán cái gì, trước cứ chuẩn bị rời đi nơi này rồi tính sau, Trang gia đều không phải nơi có thể ở lâu, phụ thân cho dù cặn bã cũng là cha ruột, lời phụ thân không nghe chính là ngỗ nghịch, còn có một vị tổ mẫu, nếu là như bị Trang Thư Đình giựt giây, thực sự đem nàng gả

lung tung cho người ta, kia mới thật sự là làm cho người ta căm giận.

Dẫm đạp lên người khác để thoát khỏi thống khổ của bản thân, chuyện như vậy nàng không làm được.

Cúi đầu nhìn về ánh mắt không thể tin Trang Thư Hàn, Trang Thư

Tình cười cười, vì đứa nhỏ này, nàng tất yếu phải suy nghĩ cách để nhanh chóng ly khai nơi thị phi này.

Trong lòng có hận không phải chuyện xấu, nếu hận có thể thúc giục hắn hướng về phía trước thì đó là chuyện tốt, còn nếu tâm trí bị hận ý chiếm giữ, thì cả đời này của hắn sẽ bị phá hủy, theo như quan sát nàng cũng nhìn ra được hận ý của hắn, giờ ở trong lòng Thư Hàn, lại có thể như

vậy buống xuống, cũng là tốt.

Thấy tỷ tỷ nhíu mày, Trang Thư Hàn trong lòng cái gì cũng đều không có, sốt ruột hỏi, “Tỷ tỷ, có phải hay không miệng vết thương lại đau?”

”Tỷ tỷ không có việc gì.” Trang Thư Tình nhanh chóng trả lời cảm thấy đứa nhỏ này vì nàng bận tâm hao tổn tinh thần, nàng lại không thể làm cái gì, “Tỷ tỷ chính là... Nhớ mẫu thân.”

”Đệ cũng nhớ người.” Trang Thư Hàn thì thào nói xong, “Nhưng mà đệ sắp không còn nhớ rõ mẫu thân trông như thế nào...”

Nàng nhớ rõ, trong trí nhớ khuôn mặt kia rất rõ ràng, mẫu thân khối thân thể này họ Đổng, khuê danh Uyển Như, là Đổng gia nữ nhi ở kinh đô, https://thuviensach.vn

theo tằng tổ phụ lên triều làm quan mà chuyển đến, vị tổ phụ kia là một đại quan nhất phẩm, là danh môn vọng tộc.

Như vậy nữ nhi người ta, gia đình là cửa son nhà giàu, chính là chưởng gia nương tử, nhưng không nghĩ đến vừa thấy cha nàng liền lầm cả

đời, tại kinh đô xét khảo trong lúc vô ý gặp phải Trang Trạch Lương đang đi thi, một nữ tử được gia đình bảo vệ, đơn thuần như giấy trắng, một người còn lại là có tâm tiếp cận, vọng tưởng đặt lên phú quý của đổng gia.

Đổng Uyển Như tuy rằng đơn thuần cũng không ngu xuẩn, trong lòng rất rõ ràng trong nhà tuyệt đối không có khả năng nàng gả cho gia đình nhỏ

như Trang gia, lúc đó cũng không biết lá gan từ đâu đến, thu thập đồ trang sức của chính mình mang theo tiền riêng nhiều năm đi theo Trang Trạch Lương trốn mất.

Nguyên tưởng rằng chính mình được gặp được mối lương duyên cả

đời, nghĩ đợi sau khi sinh hạ sẽ về nhà mẹ đẻ, chỉ cần thấy nàng hạnh phúc, cha mẹ định sẽ đồng ý, lại nào biết được vừa khi nàng đi liền hủy cả một đời.

Trang Trạch Lương dù chưa thành hôn, trong nhà từ nhỏ đã đính hôn với biểu muội, đổng Uyển Như không có khả năng làm thiếp, lúc đó liền nghĩ quay lại nhà mình, nhưng làm sao Trang Trạch Lương kia có thể bỏ

qua miếng thịt béo này, cũng không biết hắn là nói như thế nào thuyết phục biểu muội, cuối cùng chủ động đem vị trí chính thê nhường ra, Đổng Uyển Như liền nguyện gả cho Trang gia, sau khi thành thân một năm lại không thể không thuận theo trượng phu nạp biểu muội kia làm thiếp, mà khi đó, nàng đã có thai.

Lúc đó, nàng cũng cho rằng chính mình cần nhẫn nại thì mọi chuyện sẽ tốt, lại không nghĩ rằng nhẫn nại này mới chỉ là bắt đầu.

https://thuviensach.vn

Sau đó Trang Thư Tình không cần nghĩ đều có thể minh bạch chuyện gì xảy ra, đã từng là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng nàng làm sao có thể nhẫn nhịn, Trang Trạch Lương đó là người ham tươi mới, sao lại so được với cảm tình thanh mai trúc mã cùng biểu muội, biểu muội kia cơ bản không phải là loại người dễ đối phó, từ thê trở thành thiếp, như thế nào có thể cam tâm.

Đổng Uyển Như chính là đơn thuần nhưng không ngu, tại bị Trang Trạch Lương đào đi hơn phân nửa tài sản sau cuối cùng cũng phản ứng kịp, kia là biết chính mình tự bản thân sai lầm, nhưng là, lúc ấy đã muộn.

Bây giờ tình thế như vậy, nàng nếu hồi đổng gia sẽ chỉ là đem đến cho Đổng gia hổ thẹn, mẫu thân họ Đổng có cha mẹ sủng nàng, huynh trưởng bảo hộ nàng, đem Trang Trạch Lương trả giá đại giới, còn một đôi nhi nữ

nàng sẽ như thế nào?

Bọn họ thủy chung là họ Trang, không có nàng che chở, tuyệt sẽ

không đối xử tử tế với đứa nhỏ của nàng.

Chính là minh bạch điểm này, cũng là chặt đứt đường lui của nàng, chỉ

có thể ở lại Trang gia ngày nào hay ngày nấy, cho đến khi dầu hết đèn tắt, vào một năm trước hậm hực mà chết.

Lúc đó, đổng Uyển Như ba mươi tuổi, nàng không còn cách nào khác đành phải dứt bỏ hai đứa nhỏ của nàng, trưởng nữ mười ba tuổi, ấu tử chín tuổi.

Mất đi che chở của mẫu thân, cùng với một năm trước so sánh, hai người cơ hồ không muốn nhớ lại.

Trang Thư Tình thở dài, này cũng thật không phải cục diện tốt, cũng không biết nàng có phải hay không trời sinh không có duyên với cha mẹ, chính là thay đổi cái xác cũng là nương chết cha không thương.

https://thuviensach.vn

Cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ đang xuất thần, Trang Thư Tình lại thở

dài, nhìn hắn cổ áo chẳng biết lúc nào mở ra, theo bản năng liền sửa sang lại cho hắn, mới vừa rồi nguyên bản còn đang ngẩn người liền mạnh mẽ

nhảy lên, âm thanh hô đau kia tuy rằng bị hắn áp ở trong miệng, nhưng vẫn lọt vào trong tai.

Trang Thư Tình nhất thời trầm mặt, “Lại đây.”

”Tỷ tỷ...”

”Còn nghĩ giấu giếm ta sao?”

Trang Thư Hàn cắn môi, chần chờ đến gần, hắn cảm thấy tỷ tỷ từ khi ngủ say hai ngày hai đêm, liền trở nên không giống trước đây, ít nhất trước kia tỷ tỷ tuyệt sẽ không như vậy hung dữ, cũng sẽ không cùng nữ nhân kia tranh luận, đem người chọc cho tức giận rời đi.

Bất quá tỷ tỷ như vậy thật tốt, thật tốt.

Trang Thư Tình nâng tay cởi bỏ cổ áo của hắn, tại cổ áo phía dưới một chút liền có thể thấy được vết thương che kín.

Run run tay cầm quần áo mở ra, Trang Thư Hàn muốn ngăn trở, lại bị

nàng liếc mắt trừng cho không dám phát ra tiếng động.

Nhìn thân thể gầy yếu non nớt cơ hồ chỉ còn da bọc xương, dấu vết trước ngực xanh xanh tím tím đâm vào trong mắt đến phát đau, mũi lên chua xót.

Nàng gặp qua những lão nhân không được đối xử tử tế, gặp qua những nữ tử bị chồng bạo ngược đánh cho vết thương đầy người, cũng gặp qua rất nhiều động vật bị ngược đãi, cảm thụ kia đều không có khắc sâu như hiện tại.

https://thuviensach.vn

Có lẽ là bởi vì hắn còn quá nhỏ, lại rất hiểu chuyện, có lẽ, là cảm xúc của cơ thể này lưu lại.

Ngược lại nghĩ đến trong trí nhớ tự bản thân, tiểu thân thể này cũng là có rất nhiều loại vết thương như vậy, xót xa biến thành phẫn nộ.

Nữ tử cổ đại đều trọng danh tiết, trên người chính là một cái vết thương đều khó gả cho người trong sạch, nếu là vết thương là đến từ di nương cũng liền thôi, như không chỉ như thế...

Đúng vậy, vết thương của nàng là tổ mẫu tự tay đánh, trên danh nghĩa là dạy giỗ.

Trang Thư Hàn này một thân thương cũng không phải là từ những người khác, là từ phụ thân của hắn, một người đọc sách hơn thánh hiền mười năm, hiện tại cũng có thanh danh bên ngoài, Trang Trạch Lương.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 3: Hưng Sư Vấn Tội

Trần Kiều Nương biết được lợi hại trong việc này, trừ khi là ở những nơi người khác không để ý tới thì sẽ bồi thêm trên người nàng mấy vết thương, chứ khi ở bên ngoài sẽ không động tay động chân với các nàng, nhưng là mỗi lần tỷ đệ bọn họ bị phạt, ở phía sau gây sóng gió tất nhiên là nàng.

Kia hai mẹ con bọ họ không chiếm được tiện nghi của nàng ở nơi này, tất nhiên sẽ đến trước mặt tổ mẫu nói này nói nọ về tỷ đệ nàng, nàng biết chính mình trước hết hẳn là nghĩ cách đối phó với việc này, nhưng ánh mắt thế nào đều không dời mắt khỏi lên vết thương.

Không thể tiếp tục ngây người, thật sự không thể tiếp tục ngây người nữa, nếu Trang Trạch Lương ngày nào đó xuống tay dứt khoát đem Thư

Hàn đánh đến...

Trang Thư Hàn trên mặt hơi có chút hồng lộ ra, nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch, ngực hắn không che dậy ở trước mặt tỷ tỷ rất không được tự

nhiên, trông tỷ tỷ như đang thất thần, vội cầm quần áo lung tung mặc vào, bưng cháo đưa đến trước mặt tỷ tỷ, nuốt nước miếng một cái nói: “Tỷ tỷ, cháo sắp lạnh rồi, ngươi trước ăn đi.”

Nói chưa dứt lời, Trang Thư Tình liền cảm thấy đói lả, xem Thư Hàn trong mắt đều rơi vào trong chén nhanh muốn giải quyết hết cháo, nhưng còn làm bộ như chính mình một điểm cũng không muốn, nàng cũng không nói cái gì, tiếp nhận cái chén cúi đầu ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, một hơi https://thuviensach.vn

uống hết nửa bát liền dừng lại, đưa chén trở về, “Tỷ tỷ ăn no rồi, ngươi ăn đi.”

Trang Thư Hàn lắc đầu, “Tỷ tỷ bị thương, cần phải ăn nhiều một chút, ta không đói bụng.”

”Ta đều nghe được cái bụng trống rỗng của ngươi đang kêu như bày không thành kế (*), thanh âm lớn như vậy sợ ngoài cửa còn có thể nghe thấy, còn nói không đói bụng, mau ăn.”

(*) không thành kế: bạn nào chưa biết thì vào đây đọc: http://vietnamese.cri.cn/chinaabc//

Trang Thư Hàn sờ sờ lỗ tai cúi đầu, bị tỷ tỷ nhận ra mình nói dối có chút ngượng ngùng, nhưng thái độ lại kiên quyết, tỷ tỷ mới ăn nửa bát làm sao có thể no, chính là an ủi hắn, muốn để hắn ăn.

”Nghe lời, mau ăn đi, tỷ tỷ có chuyện muốn cùng ngươi nói.”

”Tỷ tỷ...”

”Tỷ tỷ tính toán rời đi Trang gia, ngươi có muốn đi cùng tỷ tỷ?”

Trang Thư Hàn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, động tác rất mạnh, đầu liền có chút choáng váng, lúc này căn bản cũng không cố hơn được nữa, nếu không vì tỷ tỷ, hắn đã sớm rời đi Trang gia, chính là ở bên ngoài xin cơm, cũng so với Trang gia tốt hơn.

Ở bên ngoài chính mình có thể tự do tự tại, ở Trang gia, quan hệ huyết thống này khiến hắn sống cũng không dễ chịu, thà là không cần, hắn tình nguyện chết ở bên ngoài, cũng không muốn ở Trang gia chịu người khi dễ.

”Tỷ tỷ... Thật sự quyết định?”

https://thuviensach.vn

”Ân.” Trang Thư Tình đau lòng sờ mặt đứa nhỏ, “Không ly khai, hai tỷ đệ chúng ta cả đời này đều khó có thể sống.”

”Nhưng mà, lúc trước tỷ tỷ cũng không nghĩ như vậy...”

Trong trí nhớ có lần Trang Thư Hàn nói với tỷ tỷ muốn đi thỉnh bên ngoại tổ phụ làm chủ cho hắn, Trang Thư Tình sống chết khuyên hắn không cần làm như vậy, lại nói Trang gia không tốt nhưng cũng là nhà của bọn họ, bọn họ không có lựa chọn, rời đi Trang gia không chừng sẽ chết ở

bên đường, nhìn thái độ kiên quyết của tỷ tỷ, Trang Thư Hàn mới không thể không khoá chặt tâm tư.

Hiện tại nàng không thể phủ nhận sự lo lắng của nàng bây giờ, bởi nàng không còn là Trang Thư Tình lúc trước, nàng là một người hiện đại hai mươi tám tuổi, đương nhiên sẽ vì bọn họ mà suy nghĩ.

Cầm chén mạnh mẽ nhét vào trong tay Trang Thư Hàn, Trang Thư

Tình nhẹ giọng nói: “Không cần lo tỷ tỷ lúc trước nghĩ như thế nào, hiện tại tỷ đã suy nghĩ cẩn thận, mau ăn cháo đi, một hồi nữa tổ mẫu khẳng định sẽ

đến xem chúng ta, ngươi không có khí lực thì làm sao chiếu cố tỷ tỷ.”

Trang Thư Hàn cho dù tâm tư đã sớm trưởng thành nhưng nói sao cũng chỉ mới mười tuổi, vừa nghe tỷ tỷ nói muốn hắn hỗ trợ cũng không có nghĩ nhiều, liền cầm bát cháo lên uống, cho đến khi không còn một giọt bên trong mới đặt chén xuống.

Trang Thư Tình còn lo lắng hắn sẽ đem bát liếm một lần, cũng may có mẫu thân xuất thân là thiên kim tiểu thư, nên đem hắn giáo dưỡng rất tốt.

”Đúng rồi tỷ tỷ, không thành kế là có ý tứ gì?”

Trang Thư Tình cười, cũng không nghĩ ngợi lung tung, đem chuyện về

không thành kế này kể cho hắn một lần.

https://thuviensach.vn

”Hừ, nếu là ta thì còn lâu mới mắc mưu, nào lại có đạo lý không dám công thành liền đem quân rút lui, mặc dù không phá thành cũng không nên đem toàn quân rút đi, mười vạn binh mã sợ trúng kế không dám tiến công, vậy sao không thể vây thành? Cắt đứt nguồn nước, lại chặt đứt lương thảo, có phải hay không chưa đến mười ngày nửa tháng liền còn có thể cầm cự

được?”

Trang Thư Tình nghe được giật mình trong nháy mắt, này thật sự là đứa nhỏ mười tuổi?

Trong trí nhớ, Trang Trạch Lương trừ bỏ cung cấp chút t*ng trùng sinh ra hai tỷ đệ bọn họ, cũng không có dạy bọn họ cái gì, còn bọn hắn mẫu thân xuất thân thiên kim tiểu thư kia đều dạy bọn họ đối xử bình đẳng, bốn tuổi liền cho bọn hắn tự mình học hỏi.

Nàng nhớ rằng, từ lúc nàng có thể nhận thức được thì nàng chưa từng được yêu cầu phải học tập, nguyên lai, nàng đối với phương diện này cũng không có hứng thú, nương không dạy nàng liền không học, khi thấy đệ đệ

học hành vất vả, sẽ chủ động đến phòng bếp làm điểm tâm ngon đưa qua cho đệ đệ.

Nên nàng cũng không biết đứa nhỏ này học tập tốt như vậy.

Bị tỷ tỷ nhìn, Trang Thư Hàn liền thay đổi dáng ngồi, nhẹ hỏi, “Tỷ tỷ, ta có phải hay không nói sai điều gì rồi?”

”Không, không có, tỷ tỷ chính là không nghĩ tới Thư Hàn có thể nghĩ

đến xa như vậy.” Trang Thư Tình phục hồi tinh thần lại lắc đầu liên tục, ẩn ẩn mang theo chút hưng phấn, đứa nhỏ này thông minh như vậy, nếu dạy tốt thì chính là tiền đồ rộng mở?

Mẫu thân lúc đó dạy được nghiêm cẩn như vậy, cũng là ngóng trông hắn có thể có tiền đồ đi, chỉ cần hắn có tiền đồ, nàng mới có mặt lại về nhà mẹ đẻ.

https://thuviensach.vn

Đáng tiếc, nàng không thể đợi đến lúc đó.

”Chờ rời đi Trang gia, tỷ tỷ đưa ngươi đi học đường đọc sách.”

Trang Thư Hàn nhãn tình sáng lên, chợt lại ảm đạm xuống dưới, hắn đương nhiên muốn đi học đường, nhưng tình huống hiện tại bọn hắn...

Trang Thư Tình sờ sờ đầu của hắn, đứa nhỏ này nhỏ như vậy, không nên có nhiều suy nghĩ như vậy, những suy nghĩ này vốn nên là chuyện của người lớn, “Yên tâm, hiện tại đệ còn có tỷ.”

Được tỷ tỷ ủng hộ, Trang Thư Hàn cảm thấy rối rắm cực kỳ, vụng trộm nghĩ, nếu tỷ tỷ có thể một mực như vậy thì tốt rồi.

Đánh lẽ vừa rồi nàng tại nơi này không chiếm được tiện nghi của mẹ

con hai người kia thì cũng nên có chuẩn bị, Trang Thư Tình nheo lại mắt nghĩ nghĩ, ghé sát vào tai đệ đệ nhỏ giọng nói nhỏ: “Đi tìm ngọc bội của mẫu thân đem ra, một hồi nếu tổ mẫu ở đây đệ không cần chống đối nàng, đợi tỷ tỷ giả bộ bất tỉnh rồi ngươi mới hành động, không cần phải nói gì cả, liền cầm cái chổi đuổi người, sau đó cõng tỷ tỷ đi tìm đại phu, nơi nào có y quán đệ biết chứ?”

Trang Thư Hàn dùng sức gật đầu, tay nắm thật chặt, “Ta đã thấy mẫu thân mời Cao đại phu đến chẩn bệnh, ta đã theo hắn đi lấy thuốc, hồi xuân đường là nhà của hắn, nương đã nói qua, hắn là người tốt.”

”Tốt lắm, chúng ta phải đi hồi xuân đường.” Trang Thư Tình trong đầu thật nhanh xoay chuyển, Trang Trạch Lương dựa vào thê tử mà đi lên, lúc trước cũng không dư giả, tuy hiện tại cũng có thể xem như người giàu có, nhưng chưa hẳn dám náo đến hồi xuân đường.

Trong trí nhớ Cao đại phu mặc dù không có từ tâm, nhưng nhìn tỷ đệ

bọn họ hai người bộ dạng chật vật cũng phải mềm lòng, dù sao phía trước https://thuviensach.vn

lúc gặp nhau bọn họ cũng không phải là thảm cảnh như vậy, chỉ cần hành động cứng rắn, nàng liền có biện pháp ra khỏi cửa của Trang gia.

Vài chủ tử của Trang gia đều biết đến bộ dạng này của tỷ đệ bọn họ

không thể xuất môn cho người ta nhìn thấy, bình thường cũng không cho bọn hắn ra ngoài, lúc này, nên phải để bọn học trả giá đại giới một chút, không đem bọn họ dọa, bọn họ còn khi dễ tỷ đệ các nàng, nhìn cánh tay cùng cẳng chần gầy yếu của hai người, không mạnh tay thì không có nửa điểm phần thắng.

”Còn có thể cõng được tỷ tỷ sao?”

”Cõng được” Trang Thư Hàn cắn răng, “Tỷ tỷ gầy đi rất nhiều.”

Đâu chỉ là gầy, là đã bị người ép buộc chết, Trang gia, thật đúng là có đủ lương tâm.

”Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu? Phải đi kinh thành tìm đến ngoại tổ sao?”

”Không, chúng ta trở về dòng họ.”

”Trở về dòng họ? Vì sao? Vậy không phải...”

”Ngươi cho là tỷ tỷ là đem hai tỷ đệ chúng ta tỷ đưa vào hang sói? Tỷ

tỷ cũng không ngốc.”

Trang Thư Tình sờ sờ miệng vết thương đầu, đầu liền bị một trận co rút đau đớn, nhưng cũng bởi vì đau đớn này khiến cho đầu óc của nàng cực kì bình tĩnh, “Trang Trạch Lương từ khi giàu có thì không trở về Khê Thủy Trấn, càng không cần phải nói dẫn đệ tử trong tộc ra ngoài, chưa vì tộc làm chuyện gì, dù có đệ tử trong dòng họ đến tìm thì cũng cực kì lãnh đạm, qua loa đuổi đi, người trong dòng họ đối với hắn liền không có cảm tình, Thư

Hàn, ngươi về sau nhất định sẽ có tiền đồ, nên là vì tương lai của ngươi, ta cũng muốn chặt đứt tầng quan hệ này, không cho hắn có cơ hội chèn ép lên https://thuviensach.vn

trên đầu ngươi, lấy danh nghĩa phụ thân chi phối cuộc sống của ngươi, hắn không xứng.”

Trang Thư Hàn rốt cuộc chỉ có mười tuổi, chưa từng suy nghĩ cẩn thận, nghe được tỷ tỷ nói như vậy cũng cảm thấy không có sai, nếu một ngày kia hắn làm quan, vậy cha hắn chính là quan lão gia? Không được, nhất định không được.

”Được, chúng ta...” Lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến tiếng vang, Trang Thư Hàn nhanh chóng nhìn tỷ tỷ đưa mắt liếc nhìn, nhìn thấy tỷ tỷ đối hắn gật đầu, hắn vội đứng dậy đem ngọc bội giấu ở tầng thấp nhất của ngăn tủ đưa ra bên người giấu đi, sau đó giống như tiểu hầu tử linh hoạt ngồi trở lại bên giường tỷ tỷ.

Vừa ngồi xuống, liền có mấy người nối đuôi nhau đi vào.

Đi ở đằng trước là một lão thái thái thân vải bồi đế màu tím mang một đôi giày mới tinh, đầu đội khăn trùm cùng màu, chính giữa đính một viên trân châu chỉ có thể xem như trung đẳng, nhưng là bị màu tím đồng đều cực kì thu hút, mắt sếch môi mỏng, chỉ liếc mắt nhìn liền cảm thấy khắc bạc không tốt để sống chung.

Trên thực tế, Trang lão thái thái là có tiếng không tốt, có một hảo nhi tử mệnh tốt, mặc dù không có thể có công danh, nhưng cũng có thân phận cử nhân, thấy huyện lão gia cũng không cần quỳ lạy, còn câu được một thiên kim đại tiểu thư, mang đến tiền tài cho một gia đình nhỏ bé như hắn, người ta chẳng những chuyển ra khỏi Khê Thủy Trấn, mà tại cái huyện này cũng có vài mặt tiền cửa hiệu, ngày qua ngày dư dả không nói, còn dưỡng ra Trang Trạch Lương một thân hào hoa, chỉ cần ra bên ngoài liền được mấy tiểu cô nương người ta xem trọng.

Trang Thư Tình cười lạnh, nếu không phải sinh ra có gương mặt tốt, lại há có thể làm mẫu thân ngốc nghếch kia của nàng động tâm, thậm chí https://thuviensach.vn

chi còn liều lĩnh.

Lão thái thái từ trên cao nhìn xuống người đang nằm trên giường, thanh âm lãnh ngạnh, “Câm rồi à?”

Trang Thư Tình nghe thấy, không mặn không nhạt ở trên giường hành lễ, “Cháu gái thỉnh an tổ mẫu.”

Trang Thư Hàn đồng thời khom người làm lễ.

Lễ tiết không thể soi mói, nhưng thái độ kia thật sự không giống như

đối với tổ mẫu, Trang lão thái thái trong lòng tức giận, càng cảm thấy được hai người này không được thành tâm.

Trang Thư Đình vô thanh vô tức chuyển cái ghế dựa đem tới phía sau lão thái thái, lại tự nhiên đỡ nàng ngồi xuống.

Đem hai người so sánh, lão thái thái từ đáy lòng cảm thấy hai tỷ đệ

này mọi thứ không bằng.

Hiền lành vỗ tay Trang Thư Đình, lão thái thái vừa quay đầu vẻ mặt liền lạnh xuống, “Nghe nói ngươi làm cho Trần di nương tức giận đến khóc? Nàng tuy rằng thân phận là di nương, nhưng tốt xấu vẫn trưởng bối, của ngươi thế nào đầu óc một hồi bị thương đến không biết tôn ti trật tự gì sao?”

”Nguyên lai tổ mẫu cũng biết cháu gái bị thương ở đầu.” Đã biết, ngươi lại có thể làm gì? Có đến đem mắt liếc nhìn qua sao? Có hỏi qua một tiếng sao? Hiện tại lại bởi vì mẹ con hai người kia nói này nói nọ liền đến hưng sư vấn tội, thật đúng là tổ mẫu tốt!

Trang Thư Tình cảm thấy tình thương như vậy thật không đáng giá thà rằng không cần, càng cảm thấy kiên định với quyết định của mình, một Trang gia như vậy, không thể ở lại.

https://thuviensach.vn

Không đợi lão thái thái nói chuyện, Trang Thư Tình ngược lại nhìn về

phía Trang Thư Đình, “Muội muội nói sẽ ở trước mặt tổ mẫu vì tỷ đệ chúng ta nói tốt, không biết muội muội nói có giữ lời?”

Nói tốt? Lão thái thái không hiểu nhìn về phía Trang Thư Đình,

“Ngươi đáp ứng nàng nói cái gì?”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 4: Dựa Thế Rời Nhà

Trang Thư Đình trong mắt xoẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, nàng không nghĩ sẽ đem nội tình của Trang Thư

Tình nói ra trước mặt tổ mẫu, nhưng chỉ có vậy mà muốn cho tổ mẫu nghi nàng, đừng có nằm mơ.

Nàng không trực tiếp trả lời Trang Thư Tình, mà làm nũng kéo kéo ống tay áo lão thái thái, mắt lộ ủy khuất, “Tổ mẫu, cháu gái thật sự không có nói qua tỷ tỷ nửa câu nói bậy.”

Lão thái thái nguyên bản đang ở hồi tưởng nàng là thế nào giải thích, nhưng thấy hành động này thì đảo mắt một cái liền bỏ qua, theo quán tính liền bảo vệTrang Thư Đình: “Tổ mẫu biết, tổ mẫu sao có thể không rõ tính tình của ngươi, tâm địa Đình nha đầu ngươi thiện lương, làm sao có thể là người xấu được.”

Nói xong tầm mắt dời về phía một đứa cháu gái khác đang nằm trên giường kia, “Ngươi chớ có châm ngòi sinh sự, hồi nãy tỷ đệ các ngươi gây chuyện, không phải người muội muội này thay các ngươi đến nói tốt, ngươi còn không biết của nàng một mảnh hảo tâm.”

Thật đúng là một mảnh hảo tâm, như không có hảo tâm của nàng, tỷ

đệ các nàng như thế nào bị đem đến tận đây? Trên đầu nàng này làm sao có thể bị thương thành thế này?

Trang Thư Tình vốn là cố ý kích lão thái thái động thủ, cũng không áp chế trong lòng, miệng nhất định phải nói cho thống khoái, trọc cho đối https://thuviensach.vn

phương tức chết, “Tổ mẫu nói là một mảnh hảo tâm thì coi là một mảnh hảo tâm đi, dù sao ta làm cái gì đều sai, muội muội làm cái gì, nói cái gì đều đúng, nàng là tâm can bảo bối của tổ mẫu, cháu gái so không được, cháu gái trong lòng đều nhớ kỹ.”

”Nhớ kỹ? Nhớ kỹ cái gì? Nhớ kỹ Trang gia đối với ngươi không tốt?

Vẫn là nhớ kỹ ta cái tổ mẫu này dạy không được ngươi?”

”Cháu gái ngu dốt, còn thỉnh tổ mẫu báo cho biết Trang gia đối cháu gái tốt ở nơi nào?” Nói chuyện, Trang Thư Tình cố ý khẽ vuốt lên vết thương trên đầu, “Tổ mẫu lại đối với cháu gái thật tốt, Cháu gái bị thương đã có hai ngày, tổ mẫu lại chưa từng đến hỏi qua người một tiếng? Người còn nghĩ tới đích nữ tôn (*) này của ngươi có phải hay không chết ở trên giường này rồi?”

(*): Cháu gái con vợ cả

Từng chữ nhàn nhạt từ trong miệng nói ra, là từng chữ từ trong tâm!

Một tiếng đích nữ tôn càng là càng Trang Thư Đình hận đến cắn răng, nàng mới là con vợ cả mới đúng, nếu thân phận nàng là con vợ cả, thì dựa vào thanh danh hiện tại của nàng nhất định có thể gả được đến chỗ tốt!

Lão thái thái cũng thay đổi sắc mặt, nghĩ tới nghĩ lui, nàng đúng là không quan tâm.

Trang Thư Diệu tuy là thứ tử, cũng không có nghiên cứu học vấn nhiều, nhưng là đều dỗ được người cao hứng, cùng người ở chung hắn đều có nhiều thủ đoạn, lúc này xem tổ mẫu bị nói trụ, lo lắng nếu tiếp tục như

vậy sẽ gây bất lợi cho bọn họ, tiến lên một bước đỡ tổ mẫu, lạnh lùng nói: “

thái độ đối với tổ mẫu như vậy, đại tỷ có phải thấy mình rất làm càn không.”

https://thuviensach.vn

”Ta là đích nữ của Trang gia, ngươi bất quá là thứ tử, lại lấy tư cách gì đến giáo huấn ta?” Trang Thư Tình dễ dàng nói trở về, trên mặt thậm chí vẫn là vẫn theo ý cười, kia biểu tình dừng ở tỷ đệ Trang Thư Đình, trong mắt chính là châm chọc không che dấu, đem hai tỷ đệ tức hộc máu, trong lúc nhất thời nhưng cũng phát tác được.

”Hắn không giáo huấn ngươi được, lão thái bà ta thì được.” Phục hồi tinh thần lại, lão thái thái thẹn quá hoá giận, đỡ tay Trang Thư Đình mà đứng lên cười lạnh nói: “Tinh thần tốt như vậy, trước đều tốt lắm, một khi đã như vậy, thì đến phía sau phật đường quỳ gối hai canh giờ, đầu óc bình tĩnh rồi, tự mình cẩn thận suy nghĩ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói.”

Lão thái thái tin phật, Trang Trạch Lương hiếu thuận, đặt mua cho nàng một phật đường nho nhỏ.

Nhưng dù niệm nhiều kinh hơn nữa, mà không có phật tâm cũng là uổng công, Trang Thư Tình trên mặt tràn đầy trào phúng.

Cái dạng hiện tại này của nàng không cần nói quỳ hai canh giờ, chính là nửa canh giờ đều sẽ chịu không nổi, hiện tại suy yếu thành như vậy, nói không chừng còn có thể để lại chút di chứng, lão thái thái tâm ngoan, nàng cũng không ngốc, “Lão thái thái là muốn ta chết tại Trang gia sao? Năm trước mới làm tang sự, năm nay nếu lại đến một hồi, ngài sẽ không sợ

Trang gia sẽ bị miệng đời nói ra nói vào? Không sợ nương ta nửa đêm tìm đến ngài ôn chuyện? Vẫn là nói... Các ngươi tất cả mọi người đã quên, Trang gia là bởi vì sao mới có hôm nay.”

”Pằng!” Trước khi Trần Kiều Nương giơ lên tay ném thì cái cốc bị lão thái thái ném tới, đường đường chính chính nện ở trước miệng vết thương của Trang Thư Tình.

Mắt thấy máu theo mảnh vải màu trắng thấm ra ngoài, tất cả mọi người đều sửng sốt.

https://thuviensach.vn

Lão thái thái cũng ngây dại, trong lòng cơn tức nhất thời ném đi.

Ở trong lòng nàng, con trai của nàng chính là người có tiền đồ, càng không muốn nghe được Trang gia có hôm nay là dựa vào Đổng Uyển Như, nói như vậy, Trang Thư Tình cố tình liền phạm vào điều nàng kiêng kị, nàng sao có thể nhẫn được.

Một mực chịu đựng không có lên tiếng, Trang Thư Hàn lúc này vội xông đến, trong lòng nhớ kỹ lời nói lúc trước tỷ tỷ đã nói qua, nhưng cũng là thực sốt ruột, nói là diễn trò, nhưng tỷ tỷ miệng vết thương lại chảy máu cũng là thật sự.

”Tỷ tỷ, tỷ tỷ...”

Trang Thư Tình trước mắt một trận một trận biến thành màu đen, rất muốn thật sự hôn mê, nhưng nàng không thể, sau chuyện này nàng không thể tự lo lắng tất thảy, Trang gia, một khắc cũng không thể ngây người nhiều ở đây.

Lại ngây ngốc tiếp thì bọn họ không biết còn phải ăn bao nhiêu thiệt thòi.

Đối đệ đệ hạ ánh mắt, Trang Thư Tình nhắm mắt lại hướng nghiêng về

một phía đi.

”Tỷ tỷ, ngươi đừng dọa ta, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi không cần giống như

nương rời đi ta...” Tình thực, ý thiết, Trang Thư Đình nghe cảm thấy đều có chút hoảng hốt, nàng chán ghét Trang Thư Tình, so với Trang Thư Hàn chán ghét càng sâu, nàng một mực ở trong đáy lòng cảm thấy, nàng mới phải là đổng nữ nhi của Uyển Như.

Không có người biết nàng có bao nhiêu hâm mộ Trang Thư Tình có người mẫu thân như vậy, càng không có người biết, nàng có bao nhiêu lần muốn làm con gái của người kia!

https://thuviensach.vn

Nếu nàng có Đổng Uyển Như dạy, nhất định sẽ là nữ tử tài hoa nhất Lãnh sơn huyện này.

Trang Thư Tình ngu ngốc lại có một người mẫu thân như vậy, nhưng cái gì đều không có học được, Đổng Uyển Như sống so với chết thì càng thêm chật vật, điều này làm cho nàng cảm thấy vì Đổng Uyển Như không đáng giá.

Nữ nhi của Đổng Uyển Như, có thể nào không tiền đồ như thế

Lão thái thái trong lòng cả kinh, tiến lên dò xét thăm hơi thở, xác định nhân còn sống sau nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền xộ xích Trang Thư Hàn,

“Khóc cái gì, còn chưa có chết.”

Trang Thư Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác như là muốn cắn người, “Lão độc phụ, nếu như tỷ tỷ ta chết, ta sẽ giết mấy người không có lương tâm các ngươi, lại đem đám người xấu xa này của Trang gia hỏa thiêu sạch sẽ, xem các ngươi xuống đất thế nào gặp nương ta, thế nào có mặt đi gặp Trang gia liệt tổ liệt tông!”

Rồi quay lại, Trang Thư Hàn ngồi vào mép giường, cầm lấy tay tỷ tỷ

miễn cưỡng để lên lưng mình, lại dùng lực hướng lên trên vai, lung la lung lay cõng người đứng lên, nhìn cũng không thèm nhìn những người khác liền ra bên ngoài chạy đi.

Lão thái thái ôm ngực hô hấp dồn dập, ánh mắt trắng dã, một bộ dáng muốn ngất xỉu đi, phục hồi tinh thần lại, mấy người thấy thế cũng bất chấp lao ra đi, bước lên phía trước đỡ lão thái thái ngồi xuống, Trang Thư Đình cởi bỏ cổ áo lão thái thái, một chút một chút ấn ngực nàng, nói:“Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...”

Một hồi lâu sau, lão thái thái mới hoãn lại, nước mắt lại đột nhiên chảy xuống, Trần Kiều Nương cho rằng nàng là bị tức giận, cảm thấy vui mừng https://thuviensach.vn

khôn tả xiết, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ mặt sốt ruột, “Nương, ngài đừng tức giận, Thư Hàn còn nhỏ, không hiểu chuyện...”

Lão thái thái nâng mắt lên thấy nàng, chưa nàng để hoàn nói xong liền chặn miệng lại, lẳng lặng chính mình lau lệ, cũng không để Trang Thư

Đình đỡ nàng, tự bản thân chống ghế dựa đứng dậy, đỡ tay bà tử bên người mới đứng vững, thanh âm có chút đạm, “Phái người đuổi theo xem hai tỷ

đệ kia xem chúng đi nơi nào, mang người báo tin cho Lương nhi.”

”Vâng, nương, ta đưa ngài trở về nghỉ ngơi.”

”Không cần, ta biết đường.”

Nhìn theo người đi xa, Trần Kiều Nương nghi hoặc đưa mắt về phía nữ nhi, “Lão thái thái này rốt cuộc là tức giận hai tỷ đệ kia? Thế nào giống như cả chúng ta cũng không muốn gặp?”

Trang Thư Đình cũng không giải thích, chỉ nói: “Trước mặc kệ đó, đuổi theo Trang Thư Hàn mới là việc trước mắt, không thể làm cho bọn họ

rời đi Trang gia.”

”Cũng đúng.”

Mà lúc này, Trang Thư Hàn đã cõng tỷ tỷ ra khỏi Trang gia, biểu tình hung ác kia, không có một hạ nhân nào dám ngăn cản.

Trang Thư Tình nghe hơi thở hắn liền biết hắn đã sắp không còn khí lực, đợi rời đi Trang gia liền thấp giọng nói: “Để tỷ tỷ xuống, chúng ta cùng đi, nhanh một chút, đừng để bọn hắn đuổi theo.”

”Đệ còn cõng được...”

”Nghe lời.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn mím môi, rốt cuộc vẫn là không cố chống đỡ, hai người đi so một người cõng còn đi nhanh hơn.

Lúc này trên đường không hề thiếu người đi đường, nhìn hai đứa nhỏ

chưa lớn đều là một bộ dáng tùy thời đều có thể ngã xuống thì đều nhìn lại, nhiều lần, một chiếc xe ngựa ngừng tại bên cạnh hai người, rèm cửa sổ vén lên, lộ ra một gương mặt tròn tròn, tuy là sắc mặt tái nhợt, nhưng thanh âm lại ngọt giòn, “Là bị thương sao? Muốn đi y quán? Ta đưa các ngươi một đoạn đường.”

Trang Thư Tình là thật muốn chống đỡ không được, nghe thế thanh âm ở trong lòng liên kêu vài tiếng A di đà phật, thanh âm có chút suy nhược nói: “Đa tạ tiểu thư trượng nghĩa, phiền toái tiểu thư đưa chúng ta đi hồi xuân đường.”

Xe ngựa đi đường mang theo một nha hoàn, và hai bà tử sai xử cùng nhau đem hai người đưa lên xe ngựa.

Trang Thư Hàn tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng cũng chỉ có thể lưu ở

bên ngoài, Trang Thư Tình bị mang vào bên trong xe ngựa.

Ấn vào miệng vết thương để mình thanh tỉnh chút, Trang Thư Hàn nhìn về phía một tay người nọ, đối với tỷ tỷ ở bên trong rất lo lắng, ân tình vô cùng trân quý, cũng làm người bên ngoài ấn tượng khắc sâu.

Dựa vào bên trong xe ngựa là một thiếu nữ ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, có một tia vui mừng trên gương mặt tròn tròn, lúc này bởi vì trên mặt mang cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu, phá lệ chọc người yêu thích, nhưng là làn da tái nhợt quá mức đem khuôn mặt này kém cỏi vài phần, lại nhiều ra một phần nhu nhược.

”Thư Tình tạ đa tạ tiểu thư giúp đỡ.”

https://thuviensach.vn

Đưa tay nâng lên, vị tiểu thư kia hỏi, “Nhìn ngươi tuổi cũng không lớn, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?”

Trang Thư Tình khẽ cười khổ, nhưng không có nói ra việc của Trang gia, ngược lại nói: “Tiểu thư nhìn giống như là có chút khó chịu.”

Bệnh của tiểu thư nhìn rất rõ ràng, nha hoàn đang ngồi quỳ liền thở

dài, “Lần này đến Lãnh sơn huyện vốn là vì tìm y mà đến, kia nghĩ đến đối phương cũng bất quá hư danh thôi.”

Trang Thư Tình tâm vừa động, trên mặt lại mang nụ cười vô, “Nguyên lai tiểu thư không phải người ở đây.”

Tiểu thư buông thư quyển trong tay, sảng khoái nói: “Nhà ta ở Hội Nguyên Phủ.”

Đại chu trừ kinh đô thì chia làm sáu phủ, Hội Nguyên Phủ là một trong số đó, mà Lãnh sơn huyện là một thị trấn nhỏ thuộc Hội Nguyên Phủ.

Nguyên bản Trang Thư Tình cũng không có nghĩ xa như vậy, chỉ nghĩ

đến khi về dòng họ liện đem mối quan hệ xử lý rồi mới làm cái khác, hiện tại nhưng lại cảm thấy, đi Hội Nguyên Phủ là cái lựa chọn không sai.

Cẩn thận nghĩ, Trang Trạch Lương ở Lạnh sơn huyện lời nói có thể có trọng lượng, nhưng đến Hội Nguyên Phủ, hắn tính là cái gì? Nếu để người biết hắn làm ra mấy chuyện này, chỉ càng làm cho người ta xem thường.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 5: Lòng Người Ấm Áp

Nghĩ đến đây, đối với chủ ý nhất thời nghĩ ra liền kiên định hơn nhiều, tuy nhiên điều kiện là dưới tình huống đứa nhỏ không cần sinh hoạt tại địa phương nhỏ, đó chính là ếch ngồi đáy giếng.

Mở rộng tầm mắt, tài năng sẽ có tiền đồ, tài năng đến lòng dạ cùng khí độ, cuối cùng sẽ là gia quốc thiên hạ, ít nhất nàng cho rằng như vậy.

Trước mắt đại gia tiểu thư này không nhất định có thể giúp cho nàng, nhưng kết một cái duyên tốt thì không hẳn là không thể, thời đại này không có nhiều sủng vật như vậy đến tay nàng chữa trị, bác sĩ thú y tự nhiên cũng không có chỗ để sử dụng, nàng học y nhiều năm tự nhiên không có quên, nhưng là...

Nếu như thực hiện phẫu thuật tại thời đại này, nàng tất nhiên sẽ không muốn chết một lần nữa!

Đánh giá hồi xuân đường cách cũng không xa, Trang Thư Tình cảm thấy trăm chuyển ngàn hồi, lời nói ra lại không nóng không vội, khiến cho người ta cũng không vì nàng trước mắt một thân chật vật mà khinh thường.

”Nói ra sợ tiểu thư chê cười, ta còn chưa ra khỏi huyện nhỏ này, không biết Hội Nguyên Phủ cách Lãnh sơn huyện này có xa lắm không?”

Tiểu thư nghĩ nghĩ, “Đi đường bộ thì đại khái bảy ngày, ngồi thuyền thì nhanh hơn chút, hai ngày rưỡi là đến.”

https://thuviensach.vn

Bảy ngày, cư nhiên lâu như vậy, này thật muốn chết người, Trang Thư

Tình không biết có phải hay không muốn liều một phen.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu thư đối diện, mặc dù mặt có chút trắng bệch, nhưng ánh mắt lại trong suốt sáng ngời, mũi thẳng thắn, cằm no đủ, theo tướng mạo đoán liền biết là người thiện lương, có lẽ...

”Cô nương đây có việc muốn ta hỗ trợ sao.”

Là trần thuật không phải nghi vấn, có thể thấy được đối phương cũng không phải loại thiên kim tiểu thư không hiểu sự đời, Trang Thư Tình tâm nhất chuyển, gật đầu nói, “ Đúng vậy, nhưng ta không biết là có phiền toái gì tiểu thư không.”

Nha hoàn ở bên trong xe ngựa cố định mở ngăn kéo đưa ra một đĩa điểm tâm gật đầu đưa tới trước mặt tiểu thư, tiểu thư đem đĩa đưa đến trước mặt Trang Thư Tình, “Ai cũng đều có lúc khó xử, ta với ngươi có duyên cũng nhìn hợp mắt, nếu ngươi không ngại, có thể giúp được, ta cũng không để ý giúp một tay.”

Hai tỷ đệ tại Trang gia đều không có lúc nào ăn no, dạ dày đã bị bỏ đói đã lâu, nửa chén cháo kia cũng không phải lúc nào cũng được ăn, nàng đều đã cảm thấy đói bụng, Thư Hàn sợ là càng đói, Trang Thư Tình trịnh trọng nói cám ơn, chính mình ở bên trong cầm một khối, còn dư lại tam khối đều bị nàng đưa cho Trang Thư Hàn ngồi ở ngoài xe.

Tiểu thư kia nhìn, trong mắt hơi lộ thần sắc, nhưng cũng không nói thêm gì.

Nhanh chóng tiêu diệt một khối điểm tâm, trong bụng được lấp đầy, đầu giống như cũng không còn đau như trước, Trang Thư Tình sờ sờ miệng vết thương trên đầu, thản nhiên nói: “Mong tiểu thư đừng chế giễu, thật sự

là đói nên có chút choáng, gia mẫu đã qua đời, nhà có tổ mẫu bất công cùng phụ thân không quan tâm, thiên vị di nương cùng thứ đệ thứ muội, chúng ta https://thuviensach.vn

tỷ đệ những ngày qua thật sự không được tốt, vết thương trên đầu ta cũng là lúc trước bị phụ thân dùng nghiên mực đập trúng, lại bị thứ muội nói xấu trước mặt tổ mẫu nên bị người dùng cái cốc đập phải, đệ đệ tính tình quật, tức giận nên bị đánh cho một thân thương tích, ta nghĩ có một ngày tỷ đệ

chúng ta sẽ chết ở một góc xem chừng cũng không ai biết, nên liền mượn cớ mang theo đệ đệ trốn thoát, may mắn gặp gỡ tiểu thư thiện tâm, bằng không sợ là, trốn chưa ra liền cũng bị đem trở về.”

Con trai trưởng cùng đích nữ thế nhưng đối xử thê thảm như vậy, nàng thư thật không thể có biện pháp tưởng tượng, nghe được thì liên tục nhíu mày, nghe xong nhịn không được hỏi, “Ngươi tổ gia bên ngoài không hỏi qua? Trong tộc cũng không có người can thiệp?”

”Tổ gia bên ngoài không phải là không hỏi qua, mà là không biết, ta muốn nhờ tiểu thư giúp đỡ là cũng cùng việc này có liên quan.”

”Ngươi nói.”

”Ngài chờ một lát.” Trang Thư Tình vén màn xe lên, “Thư Hàn, đem ngọc bội cho tỷ tỷ.”

Trang Thư Hàn không chút do dự đem ngọc bội lấy ra giao cho tỷ tỷ, không khỏi có chút lo lắng liếc mắt nhìn chỗ bị thương tỷ tỷ.

Trang Thư Tình lúc này lại tốt không hơn nhiều lắm, lùi về sau đem ngọc bội hai tay trình lên, “ Hai tỷ đệ chúng ta trốn ra bên người không có một xu, đây là vật gia mẫu lưu lại, ta nghĩ trước đem nó đi cầm, có bạc ta có thể đi tìm ngoại tổ, chỉ là tỷ đệ chúng ta tuổi đều còn nhỏ, hiện tại bộ

dáng này nếu đi vào hiệu cầm đồ sợ là bị khi dễ, cho nên...”

”Ngươi muốn ta giúp ngươi đi cầm?”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

Tiểu thư tiếp nhận ngọc bội nhìn qua, ôn nhuận ấm áp, quả thật là ngọc tốt, trả hai trăm lượng cũng không thành vấn đề, nhưng hai tỷ đệ này đem đi cầm... Có thể bị ép đến năm mươi lượng cũng đã là người ta còn có chút lương tâm.

”Bán đứt hay còn muốn chuộc về?”

Trang Thư Tình trong mắt dẫn theo cười, “Phải chuộc về, đây là vật niệm tưởng cuối cùng nương ta lưu lại, hai năm nữa ta tất sẽ đến chuộc đồ.”

Tiểu thư trên mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền, đột nhiên chuyển đề

tài,“Trước ngươi hỏi ta Lãnh huyện sơn cách Hội Nguyên bao xa, ngươi hay không có tính toán đi đến đó? Vẫy tổ gia ngươi ở nơi đó sa?”

”Không dối gạt tiểu thư, ta xác thực có tính toán mang đệ đệ đi Hội Nguyên Phủ.”

”Ta họ Liễu, trong nhà là con thứ ba, là Hội Nguyên Liễu gia ma ốm Liễu Tam tiểu thư, ngươi tùy tiện đều có thể nghe được, khối ngọc này, liền cầm cho ta đi.”

”Tiểu thư...” Nha hoàn đỏ hốc mắt, nào có người tự nói mình như vậy.

”Bên ngoài truyền ra cũng là sự thật, không có thuốc thì sống không được, không phải ma ốm thì là cái gì.” Liễu Tam tiểu thư vuốt ve ngọc bội, thật thích cảm giác ấm áp này, “Như thế nào?”

Câu nói kế tiếp là nói với Trang Thư Tình, Trang Thư Tình cắn môi không nói, có thể kiếm được bạc vào tay nhanh như vậy tự nhiên là ngàn tốt vạn tốt, có bạc nàng có thể cách xa hố lửa Trang gia.

Nhưng là...

”Liễu tiểu thư, ngọc bội ta không thể bán đứt được...”

https://thuviensach.vn

”Sợ về sau ngươi cầm bạc đến chuộc thì ta sẽ không trả ngươi?” Liễu Tam tiểu thư cười đến càng thêm vui mừng, tuy là nói ra lời nói lại không hề có chút nào vui mừng, “Bất quá ngươi nếu muốn đến chuộc đồ thì đến nhanh một chút, nếu đã muộn ta đã chết, thì ngọc này sợ là thật sự không thể trở về.”

”Tiểu thư!”

”Tam tiểu thư, đã đến hồi xuân đường.”

”Sao lại kích động như vậy, ta nói giỡn.” Nhẹ giọng trấn an nha hoàn, tam tiểu thư nhìn về phía Trang Thư Tình, “Ngươi nếu tin hiệu cầm đồ hơn, ta cũng nguyện ý giúp ngươi việc này, cùng ngươi đi cầm.”

Trang Thư Tình lắc đầu, “Bệnh của tiểu thư có phải là có từ trong bụng mẹ?”

”Lời này ta nghe rất nhiều, nhưng tìm bao nhiêu đại phu cũng không chữa khỏi?” Liễu Tam tiểu thư một lần nữa cầm lấy thư, đem ngọc bội đặt ở lên trên rồi gói lại, nàng xem qua nhiều đại phu, ăn qua nhiều dược, đã sớm lần lượt hi vọng rồi lại thất vọng đã nhìn thấu được sinh tử, đến Lãnh sơn cũng bất quá là không muốn mẫu thân khổ sở thôi.

Kết quả mất hứng mà về, nàng đã sớm đoán được.

”Ta từng kết bạn với một dị nhân, theo hắn học được vài thứ, đợi đến Hội Nguyên Phủ, ta nhất định đến môn bái phỏng tam tiểu thư.”

Người này vừa nghe liền đồng ý đem ngọc bội cầm giúp nàng, Liễu Tam tiểu thư cũng không để ý nhiều đén lời này của nàng, quay đầu nói:

“Mai nhi, cầm ngân phiếu một trăm lượng, lại thêm một trăm lượng nhỏ

ngạch ngân phiếu đưa cho nàng.”

https://thuviensach.vn

Mai nhi tâm tư tinh tế, ngân phiếu cùng tiền tổng cộng là 192, ngoài ra mười hai thứ là ngân phiếu cùng với mấy khối bạc vụn.

Còn không quên dặn, “Tiền tài không cần để lộ ra, ngân phiếu ở bên người phải cất kĩ, bạc cũng nên phân ra để ở nhiều chỗ, tốt nhất là đổi thành tiền đồng để trên người...”

Nghĩ một lát, mai nhi quay đầu hướng tiểu thư nhà mình cầu tình,

“Tiểu thư, bằng không dẫn bọn hắn đoạn đường đi, trên người mang theo này rất nhiều bạc, nô tì nhìn đều cảm thấy không an toàn.”

”Kia cũng phải xem bọn hắn có nguyện ý hay không.” Liễu Tam tiểu thư cười, nàng cũng có chút ánh mắt nhìn người, tiểu cô nương này nếu có chút ý muốn cùng nàng đi xe thì sẽ không cầu nàng cầm ngọc bội giúp, nhưng cùng đi xe chẳng phải là càng tiện lợi hơn sao?

Trang Thư Tình ở trước mặt hai chủ tớ vừa cất đi ngân phiếu, vừa đáp lời, “Ta cũng nghĩ sẽ làm phiền tiểu thư đưa cũng ta một đoạn, như vậy sẽ

bình an đến Hướng Hội Nguyên, nhưng trước mắt tỷ đệ chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà đi, có một số việc không xử lý dù chỉ một chút cũng sẽ lưu lại hậu hoạn, giờ có bạc ta cũng không lo lắng nhiều, không bao lâu nữa, tam tiểu thư định có thể nhìn thấy ta ở Hội Nguyên Phủ.”

”Ta đây sẽ chờ.” Liễu Tam tiểu thư hơi nâng cằm cười, “Đến Hồi xuân đường.”

Trang Thư Tình trịnh trọng cúi người thi lễ, “ tình cảm hôm nay, ngày sau tất trả.”

Vén lên mành cửa sổ lên, nhìn tỷ đệ hai người nâng đỡ nhau vào hồi xuân đường, Liễu Tam tiểu thư thở dài một hơi, nhân sinh dù ai đi nữa cũng có cái xấu của nó, nàng là như thế, hai tỷ đệ kia so với nàng cũng không tốt hơn là bao, “Đi thôi.”

https://thuviensach.vn

Hồi xuân đường tại Lãnh sơn huyện cũng tính là có chút danh tiếng, người thường xuyên đến chuẩn bệnh cũng không ít, Cao Tử Lâm vừa viết phương thuốc tốt đưa cho đệ tử đi bốc thuốc, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hai người ở cửa vào.

Trí nhớ của hắn luôn rất tốt, trong ngày những người thường đến chuẩn bệnh hắn đều nhớ rõ, huống chi là hai đứa nhỏ kia của Trang gia, nhưng lúc này bộ dáng bọn họ thật sự là...

Trang Thu Tình một bộ dáng muốn đi xử án mà hồi xuân đường của hắn chính là trở thành là công đường, đại phu hắn là người xử án sao?

Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng bước nhanh hướng cửa, “Trang tiểu thư đây là bị thương? Mau theo ta đi bên trong.”

Hồi xuân đường ở bên trong có một nhã gian, những nữ quyến bình thường có chút thân phận đều sẽ đến nơi đó chẩn trị.

Trang Thư Tình đúng là ước gì được như thế, nắm tay đệ đệ cùng nhau đi theo sau lưng Cao Tử Lâm.

Cao Tử Lâm cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn xử lý miệng vết thương của nàng, trong lòng lại thầm cân nhắc qua các.

Thật ra đối với Trang phu nhân hắn là thật có cảm tình, không, phải nói phàm là người cùng nàng kết giao qua đều đối xử rất tốt, thong dong rộng lượng, đối với ai đều là vẻ mặt tươi cười yếu ớt, đáng tiếc nữ tử như

vậy lại không được quý trọng, ngày qua ngày cuộc sống cũng không được như ý.

Từ khi Trang phu nhân qua đời, hắn vẫn là chưa thấy qua hai đứa nhỏ

này, cùng khi đó so sánh quả thực như thay đổi thành người khác, chính là không biết miệng vết thương này...

”Tỷ đệ chúng ta là trốn đến đây.”

https://thuviensach.vn

Động tác của Cao Tử Lâm dừng một chút, nhưng lông mày cụng không có nhăn lại, chỉ liếc mắt nhìn Trang đại tiểu thư, rồi tiếp tục sức thuốc lên vết thương, “Ta sẽ không cấp Trang gia mật báo.”

Trang Thư Tình lắc lắc đầu nhỏ, “Nương còn sống từng nói qua Cao đại phu là người có tâm, Thư Tình mặt dày tìm đến không phải chỉ vì xử lý vết thương này, mà là cầu Cao đại phu hỗ trợ.”

”Trang tiểu thư mời nói.”

”Chúng ta không thể ở nơi ngây ngốc lâu hơn được, không bao lâu nữa Trang gia nhất định sẽ tìm đến, ta tuy ít ra ngoài, nhưng cũng biết người bên ngoài nhân không thể dễ dàng tín nhiệm, mà Cao đại phu là người nương từng nhờ cậy qua, cho nên... Thư Tình mới nghĩ cầu Cao đại phu giúp đỡ thuê một chiếc xe ngựa.”

Xe ngựa không phải trọng điểm, mã phu mới là chính, Cao Tử Lâm trong lòng âm thầm gật đầu, đối với tỷ đệ nhìn như lỗ mãng này nhưng cũng có thể nhìn ra là hành động đúng đắn, băng bó tốt rồi nói: “Các ngươi ở trong này ngồi một lát.”

Trang Thư Tình mang theo đệ đệ đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ, “Tạ

ơn Cao đại phu đã giúp đỡ.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 6: Khê Thủy Trấn

Cao Tử Lâm hơi nâng mắt, nhìn về phía tiểu cô nương phía trước, mặt mang theo thần sắc kiên nghị, “Trước kia không nhìn ra, hiện đang ngươi rất có phong thái của mẫu thân ngươi khi xưa, đại ân thì ta không thể giúp, chỉ có thể nói thêm cho ngươi một câu, bên ngoài phải có tầm nhìn xa hơn, không phải người quen thuộc thì không nên tin tưởng, làm sao biết được có bao nhiêu người ngươi có thể tin tưởng hoàn toàn.”

”Vâng, Thư Tình ghi nhớ.”

Cao Tử Lâm khẽ gật đầu, lại liếc nhìn tỷ đệ hai người rồi đem mắt rời đi.

Trang Thư Hàn theo đi tới cửa, nhìn một hồi rồi trở về bên người tỷ tỷ, nói: “Cao đại phu đi từ cửa sau, hẳn là nên từ cửa sau ly khai.”

Trang Thư Tình đầu vô cùng đau đớn, vừa nhu nhu huyệt thái dương vừa nói, “ Cao đại phu là người có tâm, đã đáp ứng rồi thì sẽ giúp, Trang gia không phải nhà đại phú, lại không có quyền trên tay, có thể không e ngại nhiều quá về chúng ta là bởi vì chúng ta cũng là tiểu bối nhà họ Trang, một chữ hiếu có thể chèn ép chúng ta cả đời, những người khác thì lại chưa hẳn đưa hắn nhìn vào mắt.”

Trang Thư Hàn đăm chiêu gật đầu, “Ta đây về sau nếu trở nên lợi hại, có phải hay không, không cần phải e ngại Trang gia?”

”Ngươi muốn trở thành cùng một dạng người với Trang gia sao?”

Trang Thư Tình quay đầu đi nhìn hắn, “Giống như bọn họ, chúng ta cùng https://thuviensach.vn

một dạng đi báo thù?”

Theo bản năng Trang Thư Hàn biết là không thể gật đầu, nhưng mà trong lòng hắn thực sự nghĩ như vậy, Trang gia có thể đối với bọn họ như

thế, thì hắn vì sao không thể trả thù lại?

Trang Thư Tình làm sao nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không giảng đạo lý gì lớn, nói ra lời nói đơn giản mà xác thực, “Ngươi không cần làm cái gì cả, có thể khiến đối phương thống khổ không muốn sống, đây mới là mục đích cao nhất của trả thù, một khi chúng ta thoát ly quan hệ cùng Trang Trạch Lương, về sau tiền đồ của ngươi càng tốt thì hắn càng thống khổ, càng hối hận, rõ ràng là hắn có thể được lợi nhưng lại cùng hắn một chút đều không có dính dáng, đến lúc đó nhìn bộ dáng thống khổ

của hắn, trong lòng hận cái gì cũng đều mất hết.”

Hành động của bọn họ thực sự rất ngu xuẩn, nếu đổi lại là nàng, nàng mỗi ngày đều cho đối phương ăn uống đầy đủ, quan tâm cẩn thận, đổi lấy thật tâm của đối phương, như vậy khi đối phương trưởng thành, người làm phụ mẫu đó dù có hay không đưa đầy đủ toàn bộ đồ cưới của mẫu thân khi xưa cho nàng, nể tình lúc trước nàng tất nhiên sẽ không đi so đo, như vậy quang minh chiếm đoạt, chẳng phải là so với bọn hắn thực hiện tốt hơn?

Trang Thư Tình gợi lên khóe môi, kẻ ngu dốt tự nhiên nghĩ không ra biện pháp như vậy, nàng cũng không xem trọng mấy người kia.

Trang Thư Hàn nỗ lực tiêu hóa lời nói của tỷ tỷ, dần dần cũng liền hiểu ra ý tứ: Chỉ cần hắn tiền đồ, Trang Trạch Lương mới có thể thống khổ!

”Đừng nóng vội, ngươi còn nhỏ, từ từ sẽ đến, chờ đi tới Khê Thủy Trấn ngươi xem tỷ tỷ làm thế nào, ngưởi chỉ cần còn sống liền không có khả năng không kiêng nể gì, chúng ta bị quản chế bởi Trang Trạch Lương, Trang Trạch Lương bên trên còn có trưởng bối Trang gia, cùng trang thị tộc https://thuviensach.vn

lớn thư vậy, chỉ cần lợi dụng tốt chúng ta nhất định có thể thoát ly khốn cảnh này.”

Trang Thư Hàn nghiêm cẩn nghe, một chút cũng không cảm thấy tỷ tỷ

hô thẳng tục danh phụ thân có cái gì không đúng, hắn đã sớm ngầm thừa nhận không xưng người kia là phụ thân rồi.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trang Thư Hàn căng thẳng trong lòng, người liền đứng lên, mắt đầy cảnh giác nhìn về phía cửa.

”Ngồi xuống, Cao đại phu có ánh mắt thanh minh, không phải đám người kia.” Dù nàng không tin cũng không thể biểu hiện ra mặt, vậy sẽ

khiến người hỗ trợ chân tâm thất vọng đau khổ, nghĩ đến người bên ngoài đã đến cửa, Trang Thư Tình đem lời nói phía sau nuốt trở về.

Người vào là đệ tử của Cao Tử Lâm, ở ngoài cửa tất nhiên là nghe xong đoạn đối thoại vừa nãy của tỷ đệ bọn họ rồi đi, đối với ý muốn đáp ứng tốt cho đôi tỷ đệ này cũng nhiều hơn một phần hảo cảm, trên mặt ý cười đều chân thành đi rất nhiều, đem vài cái giấy dầu bao mở ra, “Ở trong phòng bếp cũng không có gì ăn, ta liền đi ra ngoài mua chút, các ngươi tạp thời ăn một chút để lót bụng.”

Này thật sự là đều cần thiết trước nhất của hai người, hai tỷ đệ vội đứng dậy nói lời cảm tạ.

”Không cần như thế, ta cũng chỉ làm tốt chuyện sư phụ giao cho.”

Nam tử trông khoảng mười bảy mười tám tuổi nâng tay ý nói không đáng,

“Bên ngoài bận rộn, ta đi ra ngoài, có việc gì thì cứ vẫy tay ra hiệu cho ta ở

cửa ta liền đến xem.”

Trang Thư Tình lại một lần nữa tạ, khi người đi rồi liền nhìn về phía đệ đệ, “Như thế nào? Hiện tại có phải hay không tín nhiệm Cao đại phu một ít?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn kỳ thực vẫn là không tin, chần chờ một lát mới gật gật đầu.

Trang Thư Tình làm như không thấy được chần chờ của hắn, nói chính nàng hoàn toàn tin cũng là nói dối, nhưng mà... Nàng ở địa phương như cô nhi viện lớn lên, sẽ biết đứa nhỏ không có cảm giác an toàn hẳn là như thế

nào, nếu người dẫn đường không có khả năng sẽ làm cho bọn họ đi chệch đường, vì điều này, nàng lúc đó đã cố gắng học qua tâm lý học.

Thư Hàn hiện tại cũng bị vây trong tình huống như vậy, một năm trước không có người giúp hắn, bị người thân đối đãi như vậy, còn có một tỷ tỷ yếu đuối phải bảo vệ, nên làm cho hắn trở nên không dám tin tưởng bất cứ ai, nếu có người tiếp cận liền theo bản năng liền dựng thẳng lên toàn thân đâm lấy người để tự bảo vệ mình.

Nàng đau lòng, nhìn hắn tựa như thấy được mấy đứa nhỏ nàng đã từng che chở.

”Thư Hàn, chúng ta từ từ sẽ đến, tin tưởng tỷ tỷ, chúng ta về sau nhất định có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp.”

Lần này Trang Thư Hàn gật đầu thật sự lưu loát, trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn liền tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể thực hiện được điều nàng nói.

Cao Tử Lâm cũng không để bọn họ chờ lâu, vừa đem đồ ăn đều nhét vào bụng thì Cao Tử Lâm liền trở lại, “Đi từ cửa sau đi, Trang gia phái người ra ngoài tìm các ngươi.”

Trang Thư Tình gật đầu, im lặng không tiếng động nắm sau lưng đệ đệ

cùng Cao Tử Lâm đi ra cửa sau.

Cửa sau đang đóng.

https://thuviensach.vn

Cao Tử Lâm ở trước cửa xoay người lại, từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền mới nhẹ nhàng để vào tay Trang Thư Tình, thấp giọng dặn, “Xe ngựa là ta thuê, không cần các ngươi trả tiền, ở đây có mấy lượng bạc vụn cùng một ít đồng tiền, tiền này dùng cũng có thể giúp các ngươi chống đỡ

một đoạn thời gian, ở bên ngoài các ngươi nên cẩn thận hơn, không nên dễ

tin người.”

Trang Thư Tình cho tới bây giờ cũng không tin trên thế giới này có người tốt thuần túy, từ nhỏ tự mình mò mẫm lăn lộn, nàng quá rõ ràng cái gọi là người tốt, làm gì có thứ gì mà không có cái giá của nó, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra Cao đại phu có thể không tồn tại cái gọi là lòng dạ xấu xa, không chần chờ một chút, cũng chẳng sợ trong lòng hai người bọn họ lém có đề phòng, vẫn đem bạc này đưa cho họ, vậy hai trăm lượng kia có thể sẽ không cần dùng đến, về sau còn có rất nhiều việc phải sử dụng đến tiền.

”Ân tình của Cao đại phu, tỷ đệ chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ, về sau ổn thỏa sẽ hồi báo gấp bội.”

Cao Tử Lâm thở dài một cái, “Năm đó khi xem bệnh Trang phu nhân, nàng từng giải thích nghi hoặc cho ta, hiện tại coi như là ân của nàng, Trang phu nhân có nhiều chuyện phải suy nghĩ, nàng nhất định là kỳ vọng các ngươi có thể bình an lớn lên.”

”Vâng, Thư Tình định sẽ dạy đệ đệ thật tốt, không để nương phải thất vọng.”

”Không còn sớm, đi thôi.”

Cao Tử Lâm đưa bọn học ra cửa sau, một chiếc xe ngựa không cũ

không mới đậu ở chỗ này, người đánh xe là một nam tử trung niên có tướng mạo trung hậu.

https://thuviensach.vn

”Yên tâm, người này cùng ta có giao tình, là người lương thiện, thật thà.”

Trang Thư Tình gật đầu, không nói nhiều lời, liền kéo kéo đệ đệ lên xe ngựa.

Nghe được Cao Tử Lâm lại cùng xa phu nói vài câu, Trang Thư Tình nhìn về phía đệ đệ, “Nhớ kỹ ân tình Cao đại phu.”

Cao Thư Hàn dùng sức gật đầu, nắm tay thật chặt.

Xe ngựa chạy ra khỏi ngõ nhỏ thì Trang Thư Tình mới đưa tay vén màn xe lên nói một câu, “Phiền toái xa phu đưa chúng ta đi Khê Thủy Trấn.”

Nam tử gật gật đầu, “Lộ trình khoảng ba canh giờ, đi nhanh thì trước khi trời tối có thể đến nơi, ngồi chắc vào.”

Xe ngựa bình thường chắc cũng có đón khách, khó tránh khỏi có nhiều hương vị, Trang Thư Tình chịu khổ lớn lên, cũng không có so đo, lúc này muốn so đo cũng cố không được, đầu đau như muốn nứt ra rồi.

”Thư Hàn, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, tỷ tỷ trước nằm một chút.”

Trang Thư Hàn vội vàng ngồi ổn định, đem hai chân mình duỗi thẳng, chỉ vào đùi của mình nói: “Tỷ tỷ, nằm đây.”

Trang Thư Tình nằm xuống bên người đệ đệ, “Như vậy là được, có chuyện gì thì kêu tỷ tỷ tỉnh lại, tỷ tỷ ngủ một lát.”

”Tỷ tỷ yên tâm, ta trông cho tỷ.”

Trang Thư Tình chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, lại không nghĩ rằng vừa nhắm mắt lại liền ngủ sâu, rõ ràng nàng có quá nhiều sự tình xảy ra, rõ ràng https://thuviensach.vn

nàng có ngàn vạn lo lắng, nhưng thân thể này thật sự là quá mức hư nhược rồi, cứng rắn nhịn lâu như vậy đã đến cực hạn.

”Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỉnh tỉnh.”

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt trước mắt này cơ hồ

nháy mắt liền tỉnh táo lại, vội hai tay chống ngồi dậy, thanh âm không còn thanh thúy, “Đến nơi nào rồi?”

”Tỷ tỷ, chúng ta đã đến Khê Thủy Trấn.”

Biết đệ đệ là đau lòng mình, muốn cho mình nghỉ ngơi nhiều một chút, Trang Thư Tình làm sao có thể trách hắn được, sửa lại quần áo cho hắn liền lôi kéo người xuống xe ngựa.

Lúc này đã là trời chiều đã ngả về tây, người làm việc ở đều xách theo nông cụ trở về, mọi người thấy bọn họ không khỏi đều nhìn qua một chút.

Trang Thư Tình lúc nhỏ đã tới nơi này, có chút ký ức mơ hồ, nàng cũng không để mã phu đưa đi thêm, nói vài câu khách khí rồi liền nắm đệ

đệ hướng Trang gia bước vào.

Tại đây Khê Thủy Trấn, Trang gia xem như đại gia tộc số một số hai, đếm số người cũng không biết là bao nhiêu, cũng không biết được những người sống trong Trang gia như thế nào, con dâu khi gả vào Trang gia đều đặt nghĩa vụ sinh con làm đầu, như Đổng Uyển Như chỉ sinh hai tỷ đệ bọn họ, tại Trang gia đều xem như người sinh không tốt, sinh ra năm sáu đứa mới là bình thường.

Tổ tiên Trang gia cũng từng làm quan trên triều, chỉ tiếc sau này người sau không bằng người trước, nhưng cần dựa vào điểm này của tổ tiên ngày qua ngày cũng coi là dư giả.

https://thuviensach.vn

Tộc trưởng của nhất đại Trang gia là Trang Trạch Dân, năm nay vừa mới bốn mươi, đúng là thời điểm trẻ trung khoẻ mạnh, hắn có dã tâm, nhưng không có điều kiện, vốn cho là Trang Trạch Lương có thể một phen nâng đỡ đệ tử trong nhà, nhưng nghĩ đến đối phương căn bản là coi bọn hắn như thân thích nghèo đến để tống tiền, không cần nói dẫn dắt, chính là gặp mặt một lần đều không đồng ý, dần dà cũng liền không có người lại đi dính vào cửa thân thích này.

Cho nên, lúc hắn nghe nói Trang Trạch Lương một đôi tử nữ cầu kiến thì kinh ngạc nhếch mày thật cao, thế nào bọn họ không đi trêu chọc, đối phương ngược lại nhớ đến bọn họ?

Người thông truyền là lão nhân của Trang gia, quản gia làm việc cho trang gia nửa đời người, nói chuyện cũng không cố kỵ nhiều, dừng một chút lại nói: “Trang thất gia cũng không phải nghèo khó gì, như thế nào hai cái nhỏ kia, nhìn... không tốt lắm.”

Trang Trạch Lương là hậu nhân thứ bảy của Trang gia.

Trang Trạch Dân thu hồi quyển sách đứng dậy, “Đã đến dù sao cũng phải gặp một lần, một đứa nhỏ mang theo một đứa nhỏ khác làm sao có thể

đi xa như vậy, Trang Trạch Lương hắn rõ là đã có chuyện gì xảy ra?”

Trang Trạch Dân chỉ cho rằng lão bộc nói không tốt lắm chỉ là tinh thần không tốt lắm, lại không nghĩ rằng là không tốt như vậy, cách một tầng băng gạc đều có thể nhìn đến máu bị thấm ra, một tiểu cô nương, thế nào bị

thương thành như vậy?

Hắn không hỏi, chính là nhăn mi lại thể hiện đáy lòng hắn có nghi hoặc.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 7: Nhược Nhưng Không Khiếp

Trang Thư Tình lôi kéo đệ đệ một phen quỳ xuống, đặt mình trong thế

yếu, nhưng cũng không để người cảm thấy yếu đuối đến khả khi, “Nguyên bản miệng vết thương là do phụ thân dùng nghiên mực đập trúng, ta nằm hôn mê trên giường hai ngày, kém chút thì đi gặp mẫu thân, trong nhà không người hỏi đến, ngay cả chén nước cũng không có người đưa tới, đệ

đệ lấy trộm nắm gạo trong nhà đem hầm cháo cho ta để duy trì tính mệnh, thì bị đánh thương cho tích đầy người, Thư Hàn, cởi áo ra cho đại bá nhìn một chút.”

Trang Thư Hàn lưu loát nghe theo, người gầy trơ xương trên đó còn che kín dấu vết xanh tím, mới có cũ có.

”Sau khi ta tỉnh lại di nương cùng thứ muội lại đến gây chuyện, không chiếm được tiện nghi liền chuyển đến tổ mẫu, tổ mẫu trách ta không tôn trọng trưởng bối, dùng cái cốc đập lên miệng vết thương, vì thế thương tích càng thêm nghiệm trọng, đại bá, cũng không phải ta muốn làm mất hết thể

diện của phụ thân, xé mở nội tình bên trong, nhưng mẫu thân qua đời bất quá mới có một năm đã trở nên như vậy, ta không thể tưởng tượng sau này tỷ đệ chúng ta sẽ như thế nào, ta không nghĩ một ngày kia tỷ đệ chúng ta chết ở một góc cũng không có người nào biết, bị người dùng chiếu đem lên núi hoang, như vậy khi xuống dưới, ta phải ăn nói như thế nào với nương?”

Ánh mắt Trang Trạch Dân không rời nhìn tấm lưng trần của đứa nhỏ, hắn không thể tưởng tượng, phải là người nhẫn tâm thế nào mới có khả

năng đối đãi với con trai ruột của chính mình như thế!

https://thuviensach.vn

Hắn tự nhận mình không phải là một phụ thân hiền lành, nhưng sẽ

không động thủ đánh đứa nhỏ thành ra như vậy, phạt một đứa trẻ, sao lại có thể ác độc như thế... Làm sao có thể làm được?

”Cha ngươi...”

”Hắn không biết chúng ta đến nơi này, không sợ nói rõ cùng đại bá, ta có bản lĩnh mang theo đệ đệ trên người không có một xu an toàn đi đến trước mặt ngài, cũng sẽ có bản lĩnh đi kinh đô tìm ngoại tổ phụ, bên nhà ngoại tổ dù không đau tý dệ chúng ta, cũng sẽ không có khả năng thấy tỷ đệ

chúng ta có như vậy mà bỏ mặc, đến lúc đó, chúng ta cùng đại bá cũng không thể gặp được?”

Nếu được Đổng gia nhớ tới, về sau nếu như bọn họ có tiền đồ thì người của Trang gia cũng đừng nghĩ đặt hy vọng lên người bọn họ, Trang Trạch Dân nhìn về phía tiểu bối cơ hồ đang uy hiếp hắn, “Vậy ngươi vì sao đến này?”

Trang Thư Tình ánh mắt sáng lên phảng phất như muốn thiêu cháy, toàn thân phát ra tự tin, “Bởi vì ta họ Trang, ta biết điều gì tốt điều gì xấu, biết dòng họ là gốc rễ của ta, ta không thể vì một người mà liên luỵ toàn bộ

Trang gia!”

Trang Trạch Dân năm năm trước đã gặp qua đôi tỷ đệ này, đệ đệ

trưởng thành chút, trong mắt mang theo hận ý, còn tuổi nhỏ nhưng mi gian có thể thấy được thần sắc kiên nghị.

Mà biến hóa lớn nhất chính là Trang Thư Tình.

Trong ký ức của hắn Trang Thư Tình chỉ biết tránh ở phía sau mẫu thân nàng, bộ dáng sợ hãi nhu nhược, tuy rằng ăn mặc tinh xảo, nhưng khí sắc cũng không tốt so với hiện tại, cũng không có xuất sắc như hiện tại.

Đúng vậy, xuất sắc, hắn chỉ có thể dùng từ này để hình dung nàng.

https://thuviensach.vn

Không phải đứa nhỏ nào từng tuổi này đều có thể lớn mật như vậy, càng không thể ở trước mặt hắn đem lời trước lời sau của nàng tầng tầng liên kết chặt chẽ, mặc dù kinh ngạc gan lớn của nàng, tuy đến cầu trợ giúp lại bị vây trong thế yếu, nhưng lại khiến người không thể xem nhẹ nàng.

Hắn nếu có được một đôi nhi nữ như vậy, nhất định sẽ liều mạng đi bồi dưỡng, sao phải sầu não tìm cách chấn hưng gia tộc?

Trang Trạch Lương kia là đang nghĩ cái gì? Mắt mù sao?

”Các ngươi mau đứng lên, Thư Hàn, đem quần áo mặc vào.”

Trang Thư Hàn trước đỡ tỷ tỷ đứng lên rồi mới lung tung mặc quần áo,“Đại bá, đầu tỷ tỷ vô cùng đau đớn, có thể hay không để tỷ tỷ ngồi xuống nói chuyện?”

”Đều ngồi xuống đi.” Trang Trạch Dân thở dài, biết rõ hai người này sẽ đem đến cho cuộc sống đang bình thường trở nên gợn sóng, nhưng đối với hai hài tử tương thân tương ái này, hắn cũng thật sự là không hạ quyết tâm được, “Tình nha đầu, ngươi đã mang theo đệ đệ đến đây, chắc trong lòng cũng đã tính toán qua, nói một chút cho ta nghe thử.”

Trang Thư Tình tại ghế ngồi xuống, ngẩng đầu sửa lại quần áo cho đệ

đệ rồi mới trầm tĩnh đáp lời, “Đại bá, ta nghĩ tự mình sẽ bỏ tên khỏi môn tường.”

”Chuyện đó không có khả năng.” Trang Trạch Dân không chút nghĩ

ngợi liền phủ quyết, “Trên đời này chỉ có cha mẹ đem nhi nữ đuổi ra khỏi môn tường, không có chuyện nhi nữ tự mình làm vậy, còn nữa, phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý, hắn không ném nổi bản mặt này.”

”Chỉ cần trong tộc không ngăn trở, ta tự có biện pháp khiến hắn đồng ý.”

https://thuviensach.vn

”Có một số việc đều không phải ngươi mượn thực lực tổ gia bên ngoại liền có thể thành, Đổng gia có quyền thế ta tất nhiên biết, nhưng mà Tình nha đầu, ngươi họ Trang, chuyện của Trang gia ngoại nhân không có quyền nhúng tay vào, chẳng lẽ ngươi muốn để cho Đổng gia gánh cái danh ỷ thế

hiếp người? Theo ta biết, Đổng gia không phải người như vậy.”

Trước mắt triều đại này có lệnh khai sáng, cũng không cấm ngôn luận, có bao nhiêu gia tộc có tiếng ở kinh thành dân chúng đều có thể nghe thấy một chút, dù là việc của hoàng gia, thì cũng là đề tài trọng tâm của dân chúng trà dư tửu hậu.

Huống chi Trang gia cùng Đổng gia còn có một tầng quan hệ như vậy, nhưng cũng không ai dám cùng nương ngươi tiểu thư Đổng gia kết giao giao hệ, đối với động tĩnh của đổng gia cũng quan tâm một hai.

Trang Thư Tình cười, nhưng trong mắt không có ý cười, “Đối phó với toàn gia nhân kia, không cần dùng đến Đổng gia, phụ thân có ngày hôm nay toàn nhờ vào mẫu thân, từ sau khi ta ra đời, nương liền bắt đầu cho ta toàn đồ cưới, tuy rằng tiền bạc mang đến cơ hồ bị vét sạch, nhưng nương ta cũng không phải kẻ ngu dốt, từ lúc ban đầu đã vì kế sinh nhai mua vài cái cửa hiệu mặt tiền, hàng năm tiền lãi đó cũng bị cha ta nghĩ cách đoạt đi hơn phân nửa, còn dư lại cũng chỉ là chút đồ cưới nhiều năm vì ta tích cóp được đầy đủ như trước, có người không khỏi đỏ mắt ghen tỵ, chỉ muốn ta đáp ứng buông tay môt bút đồ cưới này, sẽ có người nghĩ biện pháp tìm mọi cách để thúc đẩy việc này xảy ra.”

Trang Trạch Dân cau mày, mặc dù hai đứa nhỏ này đáng thương, nhưng sự việc này quan hệ đến thể diện dòng họ, kế sách quá tuyệt tình cũng không được.

”Đại bá, tỷ đệ chúng ta tuy rằng tự mình thoát ly khỏi môn tường, nhưng không thoát ly gia tộc, chúng ta vẫn là người của Trang gia, người có gốc rễ giống như lục bình, chỉ cần gốc rễ vẫn còn, trong lòng mới có thể

https://thuviensach.vn

kiên định, đó là lí do ta cùng Thư Hàn cần phải có trưởng bối ra mặt thì chuyện mới có thể thành, đến lúc đó nói không chừng còn phải phiền toái nhiều đến đại bá.”

Trang Trạch Dân giương mắt xem nàng, mắt lộ kinh ngạc, hắn nếu không lý giải sai, ý tứ trong lời nói của Tình nha đầu này chẳng lẽ là muốn làm con thừa tự của đại phòng (*) bọn họ?

(*): Ta nghĩ là con thừ tự của vợ cả Trang Dạ Trạch Nhìn hai tỷ đệ ánh mắt đồng dạng kiên định, thanh âm trong lòng Trang Trạch Dân nói cho hắn biết, đáp ứng, nhất định phải đáp ứng, nói không chừng hắn việc này hiện tại giúp bọn chúng một phen, có thể khiến Trang gia thu lợi lớn gấp ba.

Cổ họng có chút khàn, Trang Trạch Dân không khỏi ho nhẹ hai tiếng, xác nhận nói: “Ngươi là nói...”

”Đại bá thân là tộc trưởng phải lấy đại cục làm trọng, nếu hai tỷ đệ

chúng ta cố làm cho đại bá khó xử, chính là tiểu bối bọn ta không hiểu chuyện, không bằng đại bá liền cùng phụ thân ta nói chuyện, rằng chúng ta tạm thời do đại bá cùng đại nương chiếu cố, như vậy đại bá cũng có thể yên tâm.”

Nếu nói lúc trước Trang Trạch Dân còn có chút do dự, nghe được Trang Thư Tình nói như vậy cũng không còn đắn đo nhiều nữa, hắn không sợ Tình nha đầu sau khi xong chuyện liền trở mặt, chỉ cần nàng còn mang họ Trang, những lời này vừa nói ra chính là hướng mọi người trong tộc có nhân chứng xác thực, như vậy miễn cho việc sau này đối với huynh đệ nuối lời liền cũng không còn mặt mũi, rất tốt.

Không cần suy nghĩ hiện tại Trang Trạch Dân một ngụm liền đáp ứng, trên mặt hắn cũng là không nhanh không chậm gật đầu, “Việc này một mình ta cũng không được làm chủ, trước hết phải mời các tộc lão đến để

https://thuviensach.vn

cùng ra quyết định, nhìn các ngươi cũng mệt mỏi, trước đi ăn một chút gì rồi hảo hảo nghỉ ngơi là trước hết, quản gia, báo cho hạ nhân chuẩn bị, không được chậm trễ.”

”Vâng, tiểu thư thiếu gia bên này, mời.”

Trang Thư Tình đỡ tay đệ đệ đứng lên, đầu óc nhất choáng váng lại ngồi trở về.

”Tỷ tỷ...”

”Tỷ tỷ không có việc gì.”

Trang Trạch Dân nhíu mày, “Ta nhờ người thỉnh đại phu đến xem cho ngươi.”

”Đa tạ đại bá.” Trang Thư Tình cũng không cự tuyệt, đầu của mình đương nhiên sẽ biết nặng nhẹ, vết thương ở trên đầu, sợ là có chút chấn động não, muốn nói không nghiêm trọng tất nhiên là không có khả năng, nguyên thân là trước đó đã phải trả giá cả tánh mạng, sợ là phải tốn nhiều thời gian cùng chăm sóc mới được như trước kia.

Ở Khê Thủy Trấn nơi này an ổn dưỡng thương vài ngày cũng tốt.

Trang gia tại Khê Thủy Trấn là đại địa chủ, tuy rằng không phải có người hầu thành đàn cùng cuộc sống xa hoa, nhưng cũng là nhà trong nhà ngoài hạ nhân hầu hạ cũng không thiếu.

Quản gia đem hai người đưa đến an trí tốt tại hậu trạch, sau đó không lâu, phu nhân của Trang Trạch Dân Chu thị liền mang theo hai nha hoàn đưa thức ăn tới.

Đồ ăn còn bốc lên hơi nóng, khiến Trang Thư Hàn một năm cơ bản chưa có bữa nào ăn no không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn rất nhanh https://thuviensach.vn

phản ứng kịp chính mình thất thố, vội vàng chuyển mở đầu đi, tai đều đỏ.

Trang Thư Tình cũng đói, dù nàng mới tiếp nhận thân thể này không lâu, không phải loại người không tim không phổi, hơn nữa thân thể cũng không còn cố gắng được, nhưng vẫn nhớ rõ lôi kéo đệ đệ đứng dậy hành lễ,

“Bá nương.”

”Mau đứng lên, người trong nhà không cần những nghi thức xã giao này.” Chu thị mỗi tay kéo hai người đứng lên, xem bộ dáng chật vật của hai người hốc mắt hơi có chút ẩm, cũng không nói nhiều liền vội cùng nha hoàn cùng nhau bày thức ăn hảo, thúc giục hai người mau ăn.

Trang Thư Tình cười cười với Chu thị, cầm lấy đũa gắp vài miếng thịt bỏ vào trong chén cơm đầy ắp như ngọn núi nhỏ của đệ đệ, “Ăn đi, không cần cùng bá nương khách khí, ăn no mới dừng lại.”

Trang Thư Hàn liếc mắt nhìn tỷ tỷ, rõ ràng là rất đói, nhưng vẫn ăn cơm nhã nhặn, lại nửa điểm cũng không chậm, rất nhanh một chén cơm liền thấy đáy, lúc này Trang Thư Tình một chén kia mới ăn non nửa.

Nha hoàn lại cấp thêm một chén, hơn nữa áp quá chặt.

”Ăn chậm một chút, cẩn thận dạ dày bị đau.”

Trang Thư Hàn không còn đói bụng như trước, nghe lời thả chậm tốc độ.

Nha hoàn còn muốn đưa hắn chén thứ ba khi hắn lắc đầu, “Ăn no rồi.”

Nhìn hắn như vậy nghe lời nói của tỷ tỷ, Chu thị cười đến càng thêm nhu hòa, tình cảm hai tỷ đệ phá lệ khiến người ta cảm động.

Trang Thư Tình chỉ ăn một chén liền ngừng lại, đối với sự kinh ngạc của Chu thị giải thích nói: “Lúc trước mỗi bữa đều ăn không nhiều, hiện tại https://thuviensach.vn

đã đủ, nếu ăn nữa sợ là không chống đỡ được mà phát bệnh.”

Chu thị cũng sẽ không khuyên nữa, ý bảo nha hoàn thu thập bát đũa, cầm lấy tay Trang Thư Tình ôn nhu nói: “Chúng ta lúc trước cũng không biết tỷ đệ các ngươi khó khăn được như vậy, bằng không thế nào cũng sẽ

không...”

Dừng một chút, chu thị vỗ vỗ tay nàng, “Đại bá ngươi đã biết chuyện liền vạn lần sẽ không có đạo lý mặc kệ, các ngươi biết tìm được đến đây đó là hiểu chuyện, chuyện như vậy nếu nói ra ngoài, thể diện Trang gia đều mất hết, chuyện này về sau không có tiểu bối nghị luận là rất khó, các ngươi chỉ cần sống tốt, ở đây không có ai có thể khi dễ các ngươi.”

Lời này là lời nên nói, nhưng cũng có vài phần chân tâm, ấn tượng Trang Thư Tình đối với Chu thị cảm thấy cũng không kém, nghe vậy liền toát ra vài phần tin cậy, “Nhọc đại bá cùng bá nương đã lo lắng.”

Lại vỗ vỗ tay nàng, Chu thị đang chuẩn bị nói thêm cái gì đó, bên ngoài liền có nha hoàn thông truyền, “Phu nhân, đại phu đến.”

”Mời vào đi.”

Đến đây là đại phu họ Hứa, tại thị trấn này cũng có chút danh tiếng, thường lui tới vài gia tộc ở trấn trên, tiến vào cũng không có vẻ câu nệ.

”Hứa đại phu, nhọc ngươi xem qua cho chất nữ của ta.”

”Trang phu nhân khách khí.” Hứa đại phu buông cái hòm thuốc, trước xem mạch cho Trang Thư Tình, sau nói: “Cho ta nhìn xem miệng vết thương.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 8: Đào Hầm Từng Bước Một

Trang Thư Tình tuổi mụ năm nay là mười bốn, đã là đến tuổi có thể

định thân, Chu thị cũng không tự tiện thay nàng làm chủ, im miệng không nói.

Trang Thư Tình gật đầu, “Đại phu thỉnh tự nhiên.”

Hứa đại phu đáp ứng rồi tiến lên, Trang Thư Hàn động tác nhanh hơn,

“Ta đến.”

Nói xong cũng không chờ những người khác phản ứng, lướt ngang một bước ngăn ở phía trước Hứa đại phu, dè dặt cẩn trọng đem băng gạc trên đầu tỷ tỷ gỡ ra, lộ ra cái trán cùng một vết thương kéo dài từ mép tóc đến phía trên đầu, Chu thị đứng gần, đoán độ dài sợ là cũng không chỉ đến hai tấc, trong lòng âm thầm mắng nghiệp chướng.

Hứa đại phu nhìn, “Vậy có thấy nóng lên?”

”Có, tại đã nằm trên giường hai ngày.”

”Nhiệt độ giảm đi nhiều sau này sẽ không để lại di chứng lớn, đại phu lúc trước cho ngươi dùng thuốc tốt, nơi này của ta sợ là so ra còn kém.”

”Không lo, chỉ cần dùng thuốc này, miệng vết thương sẽ trở nên tốt.”

Mặc kệ là miệng vết thương trên thân thể hay là tâm lý, đều sẽ tốt.

Hứa đại phu không khỏi liếc mắt nhìn cô nương này, miệng vết thương nghiêm trọng như vậy thế nào lại không đau, nhưng tiểu cô nương này trên https://thuviensach.vn

mặt cũng không lộ ra nửa điểm biểu tình đau đớn, tính nhẫn nại rất cao.

Một lần nữa đắp thuốc lên miệng miệng vết thương, lại viết thêm phương thuốc kèm theo, Chu thị để quản gia tự mình đi lấy thuốc.

”Bá nương cũng không nhiễu các tỷ đệ ngươi, đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói.”

”Cám ơn bá nương đã lo lắng.”

Hai tỷ đệ quả thật là mệt mỏi, Trang Thư Tình sờ đệ đầu đệ, “Đêm nay sẽ không có chuyện gì, đi ngủ đi, ngày mai bắt đầu phải giữ vững tinh thần, sống lưng phải thẳng thì càng nắm chắc khí thế, bọn họ mới càng không dám làm gì chúng ta cả.”

”Đệ đã biết, tỷ tỷ, ta không ngủ ở phòng bên cạnh, liền ngủ đây này đi, ta để chăn nệm dưới đất là được.” Tỷ tỷ bị thương thành như vậy, hắn không nhìn thì thế nào có thể yên tâm.

”Nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch, đệ muốn cho người ta mượn cớ chế

giễu chúng ta sao, ngoan, đi ngủ đi, đệ ở cách vách, có chuyện gì tỷ tỷ gọi đệ một tiếng là được.”

”Nhưng mà...”

”Nghe lời, chuyện của chúng ta hiện tại trong tộc nhất định đã truyền ra, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chúng ta chằm chằm, chúng ta càng biểu hiện tốt, bọn họ mới có thể càng hướng về chúng ta.”

Trang Thư Hàn một điểm liền thông, mân mân môi nói, “Tỷ tỷ có việc nhất định phải gọi đệ.”

”Đã biết, nhất định gọi đệ.”

https://thuviensach.vn

Chính đường Trang gia trong ngày thường cũng không thường dùng đến,nhưng buổi chiều hôm nay đèn đuốc sáng trưng.

Quản gia tự mình canh giữ ở cửa, các hạ nhân khác đều cách thật xa.

Không khí trong phòng rất trầm mặc.

Một hồi lâu sau, người ngồi ở chủ vị là một lão nhân trên mặt đã nhiều nếp nhăn nhẹ gõ bàn, “Ngươi thấy vừa ý nữ oa kia?”

”Vâng, phụ thân.” Trang Trạch Dân thái độ cực kì tôn kính, “ Tại vì ngài là không tận mắt thấy được vẻ mặt lúc đó của Tình nha đầu, rõ ràng là tới cầu ta hỗ trợ, lại không có giấu giếm nửa điểm khiếp ý, bộ dáng kia đến nam nhi cũng không thể cùng nàng so sánh, đáng tiếc nàng là một thân nữ

nhi.”

”Ngươi cũng biết nàng là một nữ oa? Nếu có tiền đồ thì sau này cũng phải gả cho một người chồng tốt, ngươi còn tưởng về sau dựa vào nàng dẫn dắt Trang gia?” Lão nhân đã làm tộc trưởng vài thập niên, tuy rằng vài năm nay đã không có việc phải để ý, nhưng uy nghiêm thì vẫn còn, “Trang gia chúng ta có một Trang Trạch Lương như vậy là đủ rồi, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ trở nên giống hắn?”

”Nhi tử tất nhiên là không dám nghĩ như vậy, nhi tử chính là cảm thấy có một tỷ tỷ như vậy dạy dỗ, Trang Thư Hàn về sau tất sẽ không kém bao nhiêu, huống chi nhi tử thấy Thư Hàn cũng là đứa nhỏ cực kì có hiểu biết, có thể nhìn thấy lúc trước được đệ muội dạy dỗ thật tốt.”

Giương mắt nhìn thoáng qua, Trang Trạch Dân tiếp tục nói: “Một đôi nhi nữ như vậy Trạch Lương không biết đối xử tử tế, ta nhưng cũng không nghĩ không lương tâm như vậy, để cho tỷ đệ bọn hắn đối với Trang gia triệt để lạnh tâm, theo như lời của Tình nha đầu, nàng có thể dựa vào thực lực bản thân trong tình huống khó khăn như vậy mang theo đệ đệ đến Khê Thủy Trấn, nàng cũng không đi tìm ngoại tổ tại kinh đô, bởi nàng biết https://thuviensach.vn

chính mình là người của Trang gia, chúng ta cũng không thể trong hoàn cảnh như vậy, thấy tỷ đệ bọn họ khó khăn mà có thể bỏ mặc, đã biết là ngăn cản không được, vậy thì kết một cái thiện duyên cho Trang gia, trăm lợi mà không có một hại, về phần Trạch Lương nơi đó...”

Trang Trạch Dân khẩu khí một chút, “Tình nha đầu nói nàng có biện pháp làm cho bọn họ nhả ra.”

Lão nhân giơ cao mi lên, “Việc gì lại có thể đã động bọn họ?”

”Dạ, Tình nha đầu nói có người đỏ mắt với số đồ cưới mà nương của nàng tích cóp được cho nàng, chỉ cần nàng buông tay, thì sẽ có người khiến cho Trang Trạch Lương phải gật đầu đồng ý.”

Đó quả thật là một nha đầu biết tính toán chu toàn, lão nhân nhìn về

phía mấy người khác đang ngồi trong phòng, “Các ngươi thấy thế nào?”

Ngồi ở bên tay trái mỗi một lão nhân tại vị trí nào cũng đều nhíu mày,“Theo ta thấy, liền đem hai đứa nhỏ kia trả cho lão Thất đồng thời nói hắn trở về học lại quy củ, như thế nào con trưởng và con thứ lại chẳng phân biệt được, còn ra thể thống gì.”

”Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ta thấy cũng không cần, miễn cho chúng ta đem người đến lại để hắn dạy cho hỏng.” Một lão nhân khác hiển nhiên không đồng ý, “Đổng thị mắt của nàng có lẽ mù rồi nên mới vì cái người không lương tâm như vậy bỏ xuống hết thảy, tuy rằng có một chút ngu xuẩn, nhưng sau này cũng là không bỏ xuống được hai đứa nhỏ, muốn bọn hắn có thể có tiền đồ, chúng ta giúp một phen cũng không có gì là xấu.”

”Đại ca, chờ chúng ta thấy người rồi lại quyết định tiếp đi.”

Liếc mắt nhìn người kia, Trang Bình Chí gật đầu, đứng dậy nói: “Bây giờ cũng không còn sớm, trước đều đi về suy nghĩ một chút, ngày mai lại https://thuviensach.vn

quyết định, Trạch Dân, hảo hảo chiêu đãi hai tỷ đệ kia, trừ bỏ những thứ

khác không nói, kia dù sao cũng là con cháu Trang gia ta, làm trưởng bối nhiều hơn một phần thiện ý cũng tốt.”

”Vâng, cha yên tâm.”

Một khắc khi nàng mở mắt ra liền bắt đầu hao hết tâm tư để cân nhắc, mặc kệ là tinh thần hay là thân thể đều đã đến cực hạn, nên Trang Thư Tình ngủ một giấc thật sâu, dù có người đến cũng sẽ không biết.

Ngược lại Trang Thư Hàn có tâm tư đề phòng rất nặng, ngủ cũng không được an ổn, ngày kế tinh thần tự nhiên cũng sẽ không tốt như tỷ tỷ.

Lột quả trứng gà để vào trong chén đệ đệ, Trang Thư Tình nhẹ giọng nói:“Ta nghe nương nói qua trong Trang gia chỉ có Trang Trạch Lương là một người khác tính, những người khác đều được có bản tính thuần hậu, ngươi không cần đề phòng như vậy, thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo tính dưỡng, chờ sự tình qua đi chúng ta sẽ nhất định rời khỏi, trên đường tránh không được phải lang bạc kỳ hồ (*), đến lúc đó dù đệ muốn ngủ một giấc an ổn đều không có được.”

(*) sống lang thang nay đây mai đó

Trang Thư Hàn trầm mặc ăn xong mới nói: “Ta chính là không tin tưởng được người Trang gia.”

”Chẳng phải đều là họ Trang như nhau sao.” Trang Thư Tình ôn nhu khuyên giải, “Một người họ Trang xấu xa thì đâu phải tất cả những người mang họ Trang đều là người xấu? Cũng giống như nếu có một người họ

Đổng không tốt thì những người có họ Đổng đều không phải là người tốt cả

sao? Đối với bất cứ ai đều không được có thành kiến với họ, là tốt hay là xấu đều phải qua tiếp xúc mới biết được, tự tiện cho rằng người đó là kẻ

xấu là không nên.”

https://thuviensach.vn

Lại qua một hồi sau, mới có thanh âm của Trang Thư Hàn truyền ra,

“Ta nhớ kỹ, tỷ tỷ.”

Chu thị trong lòng thầm khen một tiếng, ở ngoài cửa lại đứng một lúc sau mới tăng tiếng bước chân lên rồi bước tiếp, chưa đến cửa, đã trực tiếp ở

ngoài cửa hỏi thăm: “Tỳ đệ hai con ngủ có đủ giấc không? Ăn có ngon miệng không?”

Hành động này khiến cho Trang Thư Tình trong lòng có một phần hảo cảm, đứng dậy cười chào, “Nhọc bá nương phải quan tâm, hết thảy đều tốt.”

Chu thị nâng gót chân tiến bước vào cữa, tại một bên bàn ngồi xuống,

“Ăn có no không? Có hay không muốn ăn thêm chút nữa?”

”Đủ rồi ạ, dạ dày nhỏ, ăn nhiều sẽ khó chịu.”

Nha hoàn thu dọn bát đĩa xuống, chu thị quay đầu tiếp nhận đồ vật trong tay nha hoàn, “Vội vội vàng vàng nên không kịp may mới, đây là mấy bộ đồ của đường ca đường tỷ ngươi, tỷ đệ các ngươi còn không còn mặc, dù sao các ngươi cũng đang còn giữ tang mẹ ăn mặc mộc mạc chút, cũng biết là thiệt thòi cho các người, nhưng trước cứ mặc tạm, chờ có mấy tấm vải mới sẽ may vài bộ cho các ngươi đổi.”

Trang Thư Tình thoải mái nhận lấy, lại nói cám ơn, Chu thị đánh giá qua hai tỷ đệ cũng không phải là tiểu môn hộ keo kiệt, cũng không có đại gia tiểu thư tự cao tự đại, mà ngược lại rất hào sảng tự nhiên.

Chu thị nhìn thấy thích, trong giọng nói cũng mang theo ý cười, “Các ngươi mới trở về Trang gia chưa được bao lâu, người nhận được cũng không nhiều, ý tứ đại bá các ngươi là chờ các ngươi dưỡng thương tốt rồi sẽ đưa các người đi gặp thân thích, miễn cho bị người ta nói ra nói vào, Thư Tình ngươi cảm thấy như vậy có tốt?”

https://thuviensach.vn

”Tạ đại bá cùng bá nương thông cảm, bộ dáng lúc trước của chúng ta quả thật không dám gặp người, hơn nữa miệng đời cũng nhiều thị phi.”

”Những người khác thì không quan hệ, nhưng những lão nhân trong tộc cũng phải gặp qua một lần.” Chu thị châm chước mở miệng, “Tối hôm qua lão gia liền đem chuyện của bọn ngươi báo cho trưởng bối trong tộc biết, việc này trước mắt chưa được giải quyết, các ngươi không ra mặt không được.”

”Ta cũng nghĩ như vậy, vốn là là chúng ta nên đi bái kiến trưởng bối.”

Thấy Trang Thư Tình trên mặt cùng trong mắt đều không có nửa điểm kháng cự, Chu thị nhẹ nhàng thở ra, nàng tuy là phụ nhân, vừa vặn là chủ

mẫu của một gia tộc, so với nhiều phụ nhân khác tất nhiên sẽ nhiều hơn một phần kiến thức, biết được lợi hại trong việc này, nếu là đứa nhỏ không hiểu chuyện phải dựa trên danh nghĩa của nàng tất nhiên là không muốn, nhưng hai đứa nhỏ có hiểu biết như vậy, nàng nguyện ý tiếp nhận, hơn nữa quan tâm hơn một phần.

Chính là, “Thư Tình, ngươi thật sự... đã nghĩ tốt?”

Trang Thư Tình không chút do dự gật đầu, “Đứa nhỏ không có nương che chở như thế nào cũng sống không nổi trong nhà, ta năm nay đã mười bốn, đạo hiếu cũng không thể giữ trong cả đời, ta không dám tưởng tượng bọn họ sẽ đem ta gả cho loại người như thế nào, chuyện này là liên quan đến chuyện cả đời, ta không thể chấp nhận được nên ta cũng không dám nghĩ nhiều, ta cũng biết bọn họ làm sao có hảo tâm thay ta tuyển hộ người trong sạch, còn có… Thư Hàn.”

Nắm tay đệ đệ mở ra trước mặt Chu thị, “Hai tay này, hẳn là phải cầm bút viết chữ, thế nhưng lại cầm búa chẻ củi, nếu như hắn là một đứa nhỏ

ngu dốt cũng liền thôi, nghe lời chút cũng không có làm sao, nhưng không phải, hắn thông minh, nhưng không thể phản kháng với tất cả những bất https://thuviensach.vn

công, hiện tại tuổi của hắn còn quá nhỏ, trong lòng thế nhưng đã có hận, nếu như trưởng thành, đợi đến khi hắn có thực lực để phản kháng, hắn sao còn có thể để người khác khi nhục? Nếu đến lúc đó hắn đi báo thù, hắn cả

đời cũng không thể ngóc đầu dậy, ta không thể để tương lai Thư Hàn hủy ở

căn nhà kia.”

Một đôi tay nho nhỏ lại có biết bao nhiêu vết thương mới cùng vết thương cũ chưa khép miệng, dù có khép lại, cũng sẽ để lại những dấu thịt dài màu hồng nhạt, Chu thị không khỏi nắm chặt khăn tay, lấy tình huống trong nhà Thất thúc gia, làm sao có thể cần một tiểu hài tử đi làm mấy việc này, rõ ràng chính là tại ép buộc hắn, trách không được hai người muốn trốn tới đây.

Làm khó Thư Tình có thể nghĩ xa đến như vậy.

”Thư Hàn, ngươi có một tỷ tỷ tốt biết tính toán cho ngươi.”

Trang Thư Hàn đang một mạch trầm mặc không một chút do dự gật đầu, may mắn hắn có một tỷ tỷ tốt.

”Các ngươi đều là đứa nhỏ có hiểu biết.” Chu thị ánh mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt không dời của hai tỷ đệ Trang Thư Tình, “Lời ngươi nói với lão gia cùng ta, ta cũng đại khái đã biết ý tứ của ngươi, nếu đã muốn thoát ly thất thúc, lại không muốn trở thành con thừa tự của bất kì phòng nào trong Trang gia phải không?”

”Đúng vậy, ta cũng không sợ cùng bá nương nói thật, ta không nghĩ sẽ

xuất hiện một đôi cha mẹ muốn dùng thân phận phụ mẫu để bắt ép tỷ đệ

chúng ta.”

”Nếu ngươi cố sống chết không nhận, lão nhân trong tộc sẽ không đồng ý, cũng sẽ không để cho hai tỷ đệ các ngươi một mình chống đỡ xuất hiện tại môn đình, Thư Hàn dù sao còn quá nhỏ chút.”

https://thuviensach.vn

Đây là vấn đề Trang Thư Tình luôn nghĩ đến kể từ khi đưa ra quyết định,“Không biết trong tộc hay không có người bị tuyệt hộ (*)?”

(*) mất khi chưa có con, không có người trông coi hương khói.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 9: Tính Toán Của Mỗi Người

Chu thị ngẩn ra, biện pháp này quả thật là rất tốt, chỉ cần hai tỷ đệ trên danh nghĩa đã có nơi an trí, trưởng bối trong tộc cũng sẽ không sống chết giữ lấy không tha.

Có bà tử tiến vào bẩm báo, “Phu nhân, lão gia mời tiểu thư cùng công tử đến chính đường.”

”Vài vị trưởng bối đều đến?”

”Vâng.”

Chu thị lôi kéo hai tỷ đệ đứng dậy, “Đổi một thân xiêm y rồi đi qua, lão nhân tính tình rất cố chấp, các ngươi không cần cãi cứng, nhỏ nhẹ một chút, ngươi là đứa trẻ thông minh, biết nói làm sao cho mình tốt nhất, dù trưởng bối nói gì phàm là trong lòng có tức giận, thì cũng nên nhẫn nhịn, sự

tình có thể thành thì tốt.”

Này xem như biểu đạt thiện ý rất lớn, Trang Thư Tình trịnh trọng gật đầu, “Vâng, Thư Tình nhớ kỹ.”

Hai tỷ đệ bước vào chính đường không một người nói chuyện, không khí cũng không tính là khẩn trương, Trang Thư Tình trong lòng liền có tính toán.

Mọi người đều có tâm tư, nhưng phải xem cái tư tâm này đối với tỷ đệ

bọn họ có lợi hay có hại, hiển nhiên, tình huống trước mắt đối với nàng mà nói cũng không quá xấu.

https://thuviensach.vn

Tuy là Trang Trạch Lương không có chút lương tâm, đối với trong tộc không có nửa phần cống hiến, sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy, tự

làm bậy không thể sống, câu này chính là nói hắn.

Vết thương trên đầu Trang Thư Tình rất dễ thấy, hơn nữa hai tỷ đệ

thân thể gầy yếu, sắc mặt trắng xanh, không cần nói cái gì cũng đã thuyết minh hết thảy.

Lão nhân lớn tuổi đang ngồi ở vị trí chủ thượng, “Hoang đường, hoang đường.”

Trang Thư Tình nhìn về phía Trang Trạch Dân, Trang Trạch Dân hiểu ý, cấp hai người giới thiệu nói: “Ngồi ở vị trí chủ thượng là tổ bá phụ (ông bác), vài vị bên kia đều là các vị tổ thúc thúc (ông chú).”

Trang Thư Tình gật đầu, dẫn đệ đệ tiến lên chào, “Thư Tình (Thư

Hàn) vấn an tổ bá phụ, cùng các vị tổ thúc thúc.”

”Miễn lễ, miệng vết thương đã khá hơn chưa?”

Người hỏi chuyện là tổ bá phụ, Trang Thư Tình cung kính đáp lời,

“Hồi tổ bá phụ, đại phu đã xem qua, uống thuốc cũng tốt hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt.” Lão nhân cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, đề tài vừa chuyển liền trở về chính sự, “Chuyện của ngươi Trạch Dân đã cùng chúng ta nói qua, gọi ngươi đến chính là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải làm như vậy?”

”Dạ, tổ bá phụ, tỷ đệ chúng ta đã hạ quyết tâm.”

”Ngươi cũng biết việc này sẽ như thế nào, việc hôn sự của ngươi sẽ

trở nên khó khăn? người ta sẽ không lấy một cô nương có bối cảnh không tốt như ngươi.”

https://thuviensach.vn

”Ta biết, nhưng việc lập gia đỉnh của ta so với việc trước mắt thì không khó khăn bằng, ta không tin bọn họ sẽ giúp ta lựa chon mối hôn sự

tốt, thay vì rơi vào hố lửa bị người ta chà đạp cả đời, chẳng bằng dứt khoát dứt ra, ít nhất sẽ không có người có thể khi dễ ta.”

Trang Thư Tình ánh mắt không lùi bước, trong giọng nói không thấy nửa điểm khiếp ý, người ở đây không thể không tin tưởng trong lòng nàng thật sự là nghĩ như vậy.

Một việc có quan hệ tới hơn nửa đời người cũng không nguyện ý buông tha cho một nữ tử, có thể thấy được nàng đối với quyết định mình đưa ra có bao nhiêu kiên quyết.

Trách không được Trạch Dân muốn thúc đẩy việc này, cũng tiếc cho Tình nha đầu là một thân nữ nhi, nếu như nàng là nam nhi...

Nghĩ đến Trang Trạch Lương có mắt không biết lựa vàng xem ngọc, lão nhân lắc đầu, hắn có phải hay không đã quên Trạch Lương kia là cưới thiên kim nhà ai, còn là người bỏ trốn, thanh danh đã hỏng, tóm lại cũng là người nhà của mình, nếu tỷ đệ Tình nha đầu không cầu bọn họ giúp đỡ, về

sau chưa hẳn sẽ có tiền đồ lớn.

”Như mà phụ thân ngươi bên kia thực khó xử lí, tên của các ngươi là từ trên danh nghĩa phụ thân ngươi mà được đặt ra, phía sau ngươi còn có tính toán gì chăng?”

Trang Trạch Dân cúi đầu nhìn về phía người đang đứng ở trung tâm chính đường, thấy tấm lưng thẳng tắp của chất nữ, nhớ tới lời nói tối hôm qua đã cùng thê tử thương thảo qua, chỉ cần Tình nha đầu nguyện ý, hắn nhất định sẽ gật đầu, nhiều hơn một đôi tử nữ như vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại.

”Hồi tổ bá phụ, Thư Tình nguyện ý để trưởng bối trong tộc dạy dỗ, chỉ

là tỷ đệ chúng ta đã lớn, nhập vào phòng nào đều không thích hợp, dù là từ

https://thuviensach.vn

ái của trưởng bối, nhưng cùng các thế hệ bên trong khó mà không xảy ra mâu thuẫn, ai cung không nguyện ý đem yêu thương của cha mẹ xẻ chia cho người ngoài, đổi lại là ta, ta cũng không muốn, còn nếu muốn tỷ đệ

chúng ta trở thành con thừa tự, nhất định sẽ cùng với phụ thân ta trở mặt, với Trang gia mà nói cũng không phải chuyện tốt, ý tứ của ta là, không biết Trang gia có người tuyệt hộ, đem tên tự của chúng ta tỷ đệ trước ghi vào gia phả, mồng một mười lăm tất sẽ không quên dâng hương, đến thời điểm tế bái cũng tuyệt không chối từ, không biết chư vị trưởng bối có đồng ý với kế này.”

Vài vị lão nhân ngồi bên dưới nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Trang Thư Tình sẽ nghĩ như ra một chiêu như vậy, chính là đem dụng tâm của Trang Trạch Dân nói ra rõ ràng, dù là bọn họ, cũng không thể nghĩ ra biện pháp như vậy.

”Ngươi có thể nghĩ như vậy?”

”Đúng, ta nghĩ như vậy là tốt nhất.” Trang Thư Tình nghiêng đầu nhìn về phía đệ đệ, “Thư Hàn về sau tuyệt đối có thể ra khỏi cửa, hiện tại Đổng gia trước giờ đã chặt đứt những thứ có khả năng trợ giúp Trang gia kinh doanh buôn bán ở kinh thành, nương ta là người Đổng gia, trong huyết mạch chúng ta đang chảy một nửa dòng máu của Đổng gia, nếu như nghe qua cuộc sống chật vật như vậy của chúng ta, người củ aĐổng gia trước mặt sao có thể không động thắt lưng? Là tử nữ nhà ngươi chịu thiệt, sao có thể để người đã không còn ở nhân gian bị người nói lung tung, chỉ cần Thư

Hàn có tiền đồ, thì nương ta chết mới có thể nhắm mắt.”

Bọn họ có tâm tư, chắc sẽ nhìn ra thiện ý ở trong đó, cũng sẽ không chèn ép việc buôn bán của Trang Trạch Lương, theo lý, bọn họ nên giận, nhưng nghe được một phen sự tình như vậy, dù là người nóng tính cũng sẽ

không thấy tức giận thật sự, ngược lại còn cảm thấy có chút thương xót, một cô nương mười bốn tuổi, nhưng cho dù không phải cô nương mười bốn https://thuviensach.vn

tuổi cũng không thể sống qua mỗi ngày như vậy, mà là do Trang gia Trang Trạch Lương tạo nghiệt.

”Trạch Dân, phái người đi thị trấn, đem toàn gia kia mời trở về, hiện tại liền đi.”

”Vâng.”

Lão tộc trưởng Trang gia Trang Bình Chí cả đời đối ai đều là nghiêm mặt, nhưng hôm nay, thái độ đối với Trang Thư Tình có thể coi là nhu hoà,“Việc này ta sẽ tận lực thúc đẩy, sẽ theo như lời của ngươi, chặt đứt trói buộc việc kinh doanh buôn bán ở kinh thành, để hắn tự do xa chạy cao bay, ta cũng hi vọng các ngươi có năng lực, có thể tận lực quan tâm Trang gia, hơi ấm của tổ tiên còn dư lại đã sớm hao hết, Trang gia đang ngày càng sa sút, khi một đám lão nhân ta lần lượt ra đi, Trang gia không biết sẽ biến thành bộ dáng nào, sống ở đời, con người luôn theo đuổi lợi ích, ta không muốn hậu bối trong nhà đều giống như phụ thân ngươi, ngươi tuy là nữ tử, so với nam tử bình thường đều có quyết đoán, về sau chưa hẳn là không có một tương lai tốt, Trang gia, nói không chừng còn phải trông cậy vào hai tỷ

đệ các ngươi.”

”tổ bá phụ, chúng ta họ Trang, điều này cả đời đều không thể sửa đổi được, chúng ta tuy là nhi nữ của Trang Trạch Lương,nhưng tuyệt sẽ không làm ra chuyện tuyệt tình giống như hắn.” Trang Thư Tình nhìn về phía đệ

đệ, “Thư Hàn, ngươi nói phải hay không?”

”Vâng.” Đây là câu đầu tiên sau khi Trang Thư Hàn tiến vào, leng keng mà hữu lực, nói năng có khí phách, “Ta tuy hận phụ thân, cũng sẽ

không hận Trang gia, tổ bá phụ không cần lo lắng.”

Trang Bình Chí miệng mở ra, nhưng không nói nên lời, hắn vừa rồi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chính là không nghĩ ý tứ của tỷ đệ hai người sẽ vì một Trang Trạch Lương mà hận theo cả toàn bộ Trang gia, Tình nha https://thuviensach.vn

đầu lời chưa nói ra miệng, nhưng nàng nói năng uyển chuyển, lại biểu lộ

thái độ đúng mực, cũng không để người coi thường.

Tiểu tử này lại thẳng tắp đem lời chỉ ra, thật không biết nên nói cái gì tốt.

”Tổ bá phụ đừng trách móc, hắn hiện tại chính là một thân đầy gai, đợi ngày nào chính hắn tự đem tất cả gai không chừa một cái rút ra, thì khi đó mới có thể trưởng thành.”

Trang Thư Hàn mân mân miệng, bị tỷ tỷ chê cười cũng không có phản bác.

Trang Bình Chí mỉm cười, tiểu tử tuy có điểm hay tức giận, nhưng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có người tỷ tỷ có thể thu thập tốt hắn.

”Trưởng tỷ như mẹ, về sau ngươi nên quan tâm hắn nhiều hơn, tiểu tử

ngươi cũng phải đem lời tỷ tỷ ngươi, ngẫm nghĩ, nàng vì ngươi mà từ mặt phụ thân thân sinh cũng không có khá hơn gì.”

”Ta biết.” Không biết là lời đó có khiến Trang Thư Hàn cảm thâyq xúc động, mà vẻ mặt nhu hòa xuống, thái độ đều tốt lên không ít.

Đợi hai tỷ đệ vừa đi, Trang Bình Chí nhìn về phía mấy người khác,

“Như thế nào?”

Một lão nhân đang hút thuốc lá trên miệng liền bỏ xuống, chậc một tiếng nói: “Trang Trạch Lương bị mù sao? một đôi nhi nữ như vậy nếu hảo hảo bồi dưỡng, về sau có thể kém sao? Đem hai hài tử bức thành như vậy, hắn cũng đủ ác độc, đại ca, ý tứ liền theo ngươi xử lý, Trang gia tương lai nói không chừng thật đúng phải dựa vào hai đứa nhỏ này.”

Trang Bình Chí khẽ gật đầu, nhìn về phía ba người khác, “Các ngươi thì sao? Ý kiến gì?”

https://thuviensach.vn

Ba người nhìn nhau, “Liền xử lý theo lời đại ca.”

Khi Trang Trạch Lương đến thì đã là ba ngày sau, tuy rằng việc này của nhi nữ đã làm hắn đánh mất mặt mũi, nhưng vẫn là nghĩ theo một hướng khác đem thể diện tìm về.

Hai thứ tử cùng thứ nữ ưu tú của mình tất nhiên cũng mang theo, nguyên bản tính toán không mang theo Trần Kiều Nương, nhưng nàng năn nỉ hơn nửa buổi tối, rốt cuộc cũng phải đồng ý, chỉ có mẫu thân không muốn ra khỏi cửa, lưu ở trong nhà.

Bốn người đều là một thân xiêm y mới tinh, dùng vật phẩm cùng trang sức tốt nhất trang điểm, mẹ con Trang Thư Đình ngồi trong xe ngựa, Trang Trạch Lương mang theo thứ tử ở ngay cửa xe, vừa xuống ngựa, liền rêu rao khắp nơi.

Trang Thư Đình ngay từ đầu cũng không tán thành bọn hắn làm như

vậy, nhưng nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng hãnh diện của phụ thân, liền đem lời khuyên nuốt trở về.

Nhà của Trần Kiều Nương cũng là người của Khê Thủy Trấn, nhưng lúc nàng gả tới Lãnh sơn huyện, so với dĩ vãng thì lúc này trở về chính là bất đồng, nàng rốt cục không còn là thiếp thất, bộ dáng hãnh diện kia so với Trang Trạch Lương càng sâu, đầu đầy châu thoa, chỉ hận không thể lấy tất cả trang sức trong hộp đều đem dùng hết.

Dù là Trang Thư Đình bình thường luôn mộc mạc giản dị hôm nay cũng bị nàng mạnh mẽ đeo lên mấy thứ trang sức.

Không biết vì sao, Trang Thư Đình lại cảm thấy bất an, có loại việc này có cảm giác không thuận lợi.

Trang gia nhà cũ đất chiếm tương đối nhiều, ba năm tu sửa lớn một lần, hàng năm đều sẽ có một hồi tu sửa nhỏ, tại đây thôn trấn này cũng https://thuviensach.vn

đứng số một số hai.

Trang Trạch Lương đứng trước đại môn, nhìn tòa nhà này nghĩ, đáng tiếc là ở thôn trấn, nếu ở thị trấn có tòa nhà lớn như vậy thì tốt rồi.

Quản gia ra đón, chào qua không nhanh không chậm nói: “Thất gia, tộc lão tại chính đường chờ ngài, truyền lời ra là muốn mời ngài qua đó.”

Trang Trạch Lương hai tay mất tự nhiên gật gật đầu, cũng không cùng quản gia liếc mắt nhìn, thẳng hướng bên trong bước vào, Trang Thư Diệu thần thái học hắn mười phần có đủ.

Trang Thư Đình ngầm cảm thấy bực, nhưng cũng không thể không nề

hà, đi ở cuối cùng cấp quản gia nói lời không phải, “Phụ thân đã nhiều ngày không có trở lại, đối trong tộc trưởng bối thật sự thấp thỏm, lúc này có chút sốt ruột, quản gia chớ trách.”

Lời này cùng hành động vừa rồi của Trang Trạch Lương nói quản gia không khác gì là dang dỗ tiểu hài tử, chính là nửa úp nửa mở nói hắn là tiểu hài tử? Quản gia mặt đen lại, nhưng trên mặt cũng là khách khí chu đáo,“Thập tứ tiểu thư nói sai rồi, Thất gia là chủ lão nô là bộc, đều đó là nên làm, Thập tứ tiểu thư mời vào bên trong.”

Ở Trang gia phân biệt ra, Trang Thư Đình ở trong đám tỷ muội chỉ xếp thứ mười bốn, Trang Thư Tình xếp thứ mười hai, Trang Thư Hàn ở trong đám thiếu gia xếp thứ chín.

Trang Thư Đình biết rõ quản gia là có lệ nói với nàng, lúc này cũng chỉ có thể áp chế, nhanh chóng theo vào, phụ thân lúc này có chút không ổn, là quá tự đại, cùng lúc trước không có nửa điểm bình tĩnh, nàng không nhìn chút thật sự lo lắng.

Ở trong chính đường, Trang Thư Tình cùng Trang Thư Hàn sớm đã đến, tiểu bối tất nhiên là không có nơi ngồi, nhưng nàng đang bị thương, https://thuviensach.vn

Trang Bình Chí ngoại lệ để người cấp nàng để một cái ghế con ngồi bên dưới.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 10: Mồi Này, Ngươi Ăn Hay Không?

Trang Trạch Lương vừa nhìn liền đối với nhi nữ bất hiếu này muốn phát tác, Trang Thư Đình vội ở phía sau kéo kéo quần áo của hắn, để hắn phục hồi tinh thần lại, nhẫn lại một bụng đầy giáo huấn hướng về phía trước thủ trưởng vái chào.

Trang Thư Tình đứng dậy, nhàn nhạt nhìn, vẻ mặt kia dừng ở trong mắt Trang Trạch Lương không khỏi giật mình, trong trí nhớ của hắn, Uyển Như cũng thường dùng ánh mắt như vậy nhìn hăn, quá giống, thật quá giống.

Nhưng vì sự giống nhau kia, làm cho cơn tức của hắn càng lớn hơn, Đổng Uyển Như khinh thường hắn còn có thể nói được, Trang Thư Tình là nữ nhi của hắn, có cái tư cách gì để khinh thường hắn?

”Đã đến tuổi định hôn ngươi còn nơi nơi chạy loạn, ngươi không biết xấu hổ cũng không cấn liên luỵ muội muội ngươi.”

”Định hôn?” Trang Thư Tình ánh mắt lộ ra khí thế bức người, “Không biết phụ thân là muốn đem ta cho tên vô lại ở thành đông, hay là người què ở thành tây kia?”

”Vớ vẩn, nữ nhi Trang gia ta có thể nào gả cho người như vậy?”

Nếu người không biết chuyện nghe xong, sợ là sẽ cảm thấy này phụ

thân thật sự sủng ái nữ nhi, nhưng Trang Thư Tình biết, hắn chính là bỏ

không được mặt mũi, nhưng dù thế, nàng một lần cũng không muốn ở tại đây đôi co với hắn, “Nga? Nói như vậy là di nương tự tiện làm chủ sao?”

https://thuviensach.vn

Trang Trạch Lương nhìn về phía Trần thị, đầy mắt bất khả tư nghị, một người xem việc săn sóc chồng con là việc lớn tại sao lại nói vậy?

Trần di nương xinh đẹp trong nháy mắt xoẹt qua hoảng loạn, nhưng nhớ rằng lúc đó cũng không có những người khác ở đấy, nhất thời tâm liền trấn định lại, “Ta khi nào nói qua nói như vậy, chớ có hắt nước bẩn lên người ta!”

Trang Thư Tình đều lười cùng nàng tranh cãi, xem biểu tình trên mặt phụ thân thì ra là thế, liền lời cũng đều lười nói.

Trang Bình Chí ho nhẹ một tiếng, “Gọi ngươi trở về là đáp ứng việc này của Tình nha đầu có chút khẩn cấp, nàng là không muốn ở lại làm nữ

nhi của ngươi, nên muốn thỉnh cầu dòng họ làm chủ, để nàng cùng Thư

Hàn tự đuổi khỏi môn tường, ngươi nói như thế nào?”

”Điều đó không có khả năng, trên đời này làm gì có chuyện như vậy!”

Trang Trạch Lương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nếu để nữ nhi bất hiếu này được như ý, hắn còn muốn hay không làm người?

Tuyệt không có khả năng này!

”Tình nhi là người nhát gan, làm sao có thể làm ra loại quyết định như

vậy? Nói, là ai khuyến khích ngươi?”

”Trang Thư Tình lúc trước đã chết, bị ngươi dùng nghiên mực đập một cái trên đầu đã chết.” Trang Thư Tình lạnh lùng cười, “Hiện tại còn sống, chỉ là một cô hồn dã quỷ muốn sống sót, ngươi thân là phụ thân, lại để nữ nhi đang bị thương nằm trên giường sốt cao không lùi, lại không thỉnh đại phu xem giúp, cũng không đến liếc mắt nhìn một cái, một khi đã như vậy, ta cần gì phải làm nữ nhi của ngươi?”

Ánh mắt đảo qua trên người mấy người, TrangThư Tình cười càng thêm lạnh, “Phụ thân có phải hay không đã quên mẫu thân qua đời chưa https://thuviensach.vn

đến một năm, theo luật lệ đại Chu, trong vòng một năm ngươi phải mặc áo tang, bên ngoài là tố y, thiếp thất trong vòng một năm không được đeo vàng bạc, không mặc đồ màu đỏ, thứ tử thứ nữ cùng con trai trưởng và đích nữ, phải giữ đạo hiếu ba năm, các ngươi, có ai làm được?”

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, lão nhân trọng quy củ, bị

Trang Thư Tình nhắc tới liền cảm thấy gia tăng nhiều bất mãn, cán cân trong lòng có chút ngoài ý muốn nghiêng về hướng Trang Thư Tình.

Đại chu hướng đến hiếu trị thiên hạ, phương diện này luật pháp phá lệ

nghiêm khắc, đã nhiều ngày Trang Thư Tình cũng nhàn rỗi, nên cùng Trang Trạch Dân mượn luật pháp đại Chu hảo hảo cân nhắc một phen, Trang Trạch Lương người như vậy, muốn ở trên người hắn tìm khuyết điểm thật sự rất dễ dàng.

”Lão Thất, ngươi quả thật có thể làm được.” Trang Bình Chí vẻ mặt nghiêm khắc nhìn mấy người, càng là ở trên đầu Trần thị nhìn nhiều thêm vài lần, Trần thị cảm thấy dâng lên ý sợ hãi, hướng Trang Trạch Lương phía sau trốn đi.

Trang Thư Tình cũng không nghĩ như vậy là bỏ qua, “Phụ thân cũng biết, bá nương tự thời điểm đưa quần áo cho ta cùng Thư Hàn chuẩn bị tắm rửa đều biết kính người chết nên chọn cho chúng ta một thân mộc mạc, tránh cho làm hỏng quy củ, bá nương cùng mẫu thân tuy ít lui tới nhưng vẫn nhớ kỹ, mẫu thân người bên gối của phụ thân, vì sao đến điểm ấy cũng có thể ném ra sau đầu? Phụ thân, phụ thân có còn còn nhớ rõ mẫu thân vì người trả giá bao nhiêu? Phụ thân chắc còn nhớ rõ, năm đó nàng vứt bỏ hết thảy để cùng người trốn đi, nàng chỉ còn ngài có thể dựa vào, phụ thân cũng biết, một nữ tử thì có được bao nhiêu dũng khí, có bao nhiêu yêu một người mới có thể hy sinh đến như vậy? Ngài lại yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thảy mọi thứ mẫu thân mang đến, lại đem nàng đạp hư đến như vậy, buồn bực mà chết, không biết nửa đêm ngài có bừng tỉnh, lại có một chút nào áy náy? Có một phụ thân như vậy, có cho ta cũng không cần, Thư Hàn https://thuviensach.vn

cũng không muốn, nương đã mất, ta phải che chở hắn, ta dạy hắn đạo lý đối nhân xử thế, nhất định không để hắn trở thành người như ngài vậy, người sống một đời, thế nhưng ngay cả tình nghĩa nhi tử đều có thể ruồng bỏ, dù có sống cũng không chết sạch sẽ!”

Trang Trạch Lương không khỏi lui về phía sau một bước, khi phản ứng được lập tức đứng lại, trợn tròn tròng mắt phảng phất như nhìn đến quỷ.

Đây là nữ nhi của hắn, hắn không phải là sợ, nhưng lại có thể để hắn sinh ra tâm ý sợ hại từng này!

Một nữ nhi nhát gan không biết phản kháng là gì, thế nào vừa ngủ dậy gan liền trở nên lớn như vậy?

Hay là thật sự bị cô hồn dã quỷ chiếm thân?

Lắc lắc đầu, liền đem ý tưởng vừa nghĩ đến vứt đi, hắn thật sự là điên rồi mới có thể nghĩ được như vậy! Trước mắt là lại tin tưởng lời nói này sao?

Uy nghiêm của phụ thân hắn, đều bị đứa con gái bất hiếu này làm mất hết!

”Trang Thư Tình, trên đời này làm sao có người nhi nữ nào có thể chỉ

trích phụ thân mình như vậy? Ngươi muốn lấy luật pháp đại Chu nói chuyện, vậy luật pháp nào củ đai Chu lại có nói qua tử nữ có thể ngỗ

nghịch với phụ thân?”

”Ta không muốn phạm luật, cho nên không muốn làm nữ nhi của ngươi.” Trang Thư Tình trong mắt tràn đầy bi thương, kia không phải là cảm xúc của nàng, mà là phản ứng của bản thân khối thân thể này, có lẽ

nàng hồn phách cũng chưa có tiêu tán, có lẽ, nàng cũng không hề cam lòng, https://thuviensach.vn

“Cho dù phải trả giá cả đời này, ta cũng nguyện ý, sau khi chết gặp lại mẫu thân, ta cũng không cảm thấy hổ thẹn với người.”

Trang Trạch Lương trong lòng vừa sợ lại e ngại, tầm mắt vừa chuyển hướng nhìn về phía con trai trưởng, không cần suy xét lời nói đã phun ra khỏi miệng, “Thư Hàn còn nhỏ, ngươi có thể nào thay làm ra quyết định hắn như vậy? Ngươi có nghĩ tới ngươi làm như vậy sẽ hủy đi tiền đồ của hắn? Một người ngay cả phụ thân cũng không cần, cho dù ngươi mượn được thế lực của Đổng gia để bước vào sĩ đồ cũng sẽ bị người ta xem thường, đương kim thánh thượng dù có thiếu người, cũng tuyệt không dung thứ người như vậy.”

Trang Thư Tình hạ quyết tâm muốn hung hăng làm xấu mặt Trang Trạch Lương, có lẽ là do cảm xúc của bản thân khối thân thể này, hay cũng có lẽ, là do nàng đem nuỗi hận của đời trước do từng bị cha mẹ bỏ rơi mang theo đến đây.

Giữ chặt tay đệ đệ đang muốn tiến lên, đưa hắn bảo hộ ở phía sau mình, mỗi chữ đều chắc chắn, “Thư Hàn bốn tuổi từ trước đến giời đều theo mẫu thân học vỡ lòng, mỗi một chữ hắn biết đều là mẫu thân dạy, những lễ nghi hắn biết, mỗi một cái đạo lý hắn học đều là từ nương, cho dù khi nương đang triền miên trên giường bệnh cũng không từng thả lỏng nửa phần, ngươi cũng biết Thư Hàn sáu tuổi liền nhận biết được tất cả mặt chữ, bảy tuổi có thể xuất khẩu thành thơ, tám tuổi có thể xem hiểu những bát cổ

văn tối nghĩa, đến khi mẫu thân qua đời, hắn đã có thể giải được để thi?

Ngươi cũng biết cần phải cho hắn ăn uống đầy đủ nhưng ngươi không có, vậy mà trong một năm nay hắn cũng không có nửa điểm thả lỏng?”

Nâng tay lên sờ miệng vết thương chính mình, Trang Thư Tình làm không thấy được người trong phòng này trợn mắt há hốc mồm nhìn, trên mặt tất cả đều là lãnh ý, “Ngươi có biết tại sao ngày đó hắn tiến vào thư

phòng của ngươi? Bởi vì mẫu thân qua đời, còn chưa có mua đủ sách cho hắn, hắn không thể không đi thư phòng tìm, ngươi đã bao lâu chưa đến thư

https://thuviensach.vn

phòng? Nếu không có có người nhân lúc đó, phá hủy những thứ bài trí xa xỉ

trong thư phòng để giá họa cho hắn, lại cố ý đem ngươi dẫn tới, hắn cho dù cầm nhiều sách hơn nữa ngươi cũng không biết được, nhưng ngươi là xử lý như thế nào? Hỏi cũng không hỏi liền cầm cái nghiên mực đập tới, lúc đó trong lòng ngươi có còn nhớ rõ hắn là con trai của ngươi? Ngươi có vì hắn hỏi qua chút nào, đã làm qua chuyện gì? Thánh thượng lấy hiếu trị thiên hạ, cũng là bởi vì người cho rằng trưởng giả sẽ vì tiểu bối bận tâm cả đời, đáng giá để tiểu bối hiếu kính, ngươi có từng để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có đáng giá?”

Trang Thư Đình mắt thấy thần sắc trên nét mặt già nua của những lão nhân tộc càng ngày càng khó coi, mắt thấy một nhà bọn họ đang ở thế hạ

phong lại trở mình không được, Trang Thư Đình lã chã chực khóc đứng ra một bước, muốn đem đề tài đưa qua một khúc rẽ, “Mặc kệ nói như thế nào, tỷ tỷ, ngươi đều là nữ nhi của phụ thân, có thể nào nói phụ thân như vậy...”

”Đối với tỷ đệ các ngươi mà nói hắn xứng đáng với chức vị phụ thân, phi thường xứng đáng, tự mình dạy thứ tử học vỡ lòng, đưa hắn đi học đường có tiếng để đọc sách, vì hắn thao hết tâm, đối với ngươi, trong ngày sinh nhật của phụ thân đều đưa lễ vật cho ngươi? Thấy đổ ăn ngon đều cho người mua trở về cho ngươi? Ngươi này một thân phái đoàn đi ra ngoài, không biết người ngoài sẽ cho rằng ngươi mới là Trang thất gia Trang đại tiểu thư đi, ai có thể nghĩ đến ngươi ở Trang thất gia chình là một thứ nữ!”

”Ngươi, ngươi đây là ghen tị...”

”Trước kia đã từng ghen tị qua, nhưng là hiện tại, ta thầm nghĩ thoát ly hết thảy liên quan đến các ngươi.” Trang Thư Tình hồi tưởng bản thân trong quá khứ, liền hướng đệ đệ đang mím chặt môi an ủi cười, trong lòng vui mừng, tự nhiên vân vê cổ áo cho hắn, vẻ mặt dần dần bằng phẳng xuống, “Ta có Thư Hàn là đủ rồi, chúng ta liền nhìn xem, về sau là tỷ đệ

các ngươi sống được tốt hay là tỷ đệ chúng ta tốt, là các ngươi có tiền đồ

hay là chúng ta có tiền đồ, Trang Thư Đình, ngươi nếu không muốn về sau https://thuviensach.vn

chỉ có thể gả ở Lãnh sơn huyện này thì nhanh đem tâm tư dùng ở địa phương khác đi, tỷ như nói ở kinh thành chẳng hạn, vì biểu thị lòng biết ơn, ta sẽ đem ta đồ cưới nương tích cóp được cho ta đều đưa cho ngươi, ngươi không phải vẫn một mực ao ước điều này sao? Thế thì liền như ngươi mong muốn, thế nào?”

Trang Thư Đình sắc mặt nhất thời trắng, nàng là thật không nghĩ tới Trang Thư Tình gan đột nhiên trở nên lớn như vậy, đem hết thảy đều nói ra ngoài sáng, nếu nàng không thể phản bác, nàng chính là muốn những đồ

cưới này, đại nương có bản lĩnh, ở dưới tình huống như thế vẫn là có thể

đen những đồ cưới xa xỉ tích cóp được đưa cho Trang Thư Tình, chỉ cần đem nhựng thứ này lấy tới tay, nàng về sau về nhà chồng nhất định có thể

sống qua rất khá.

Nhưng nếu nàng phản bác, Trang Thư Tình liền sửa miệng thu hồi những lời này, nàng cũng đừng nghĩ lại quang minh chính đại đem mấy thứ

này lấy tới tay.

Nàng xem như đã nhìn ra, Trang Thư Tình lúc này quả thật đã tính toán triệt để làm xấu mặt nàng, sự tình náo thành như vậy, không có khả

năng có đường sống quay về.

Xem đủ trò hay Trang Trạch Dân lúc này rốt cục mới đứng dậy, “Thất đệ, sự việc này cũng không phải trước mắt có thể giải quyết, bây giờ cũng không còn sớm, hôm nay trước hết nghỉ ngơi đi, việc này ngày mai lại nghị

luận tiếp, như thế nào?”

Bị Trang Thư Tình nói một phen chèn ép đến góc tường, Trang Trạch Lương còn đang ước gì có cái bậc thềm cho hắn hạ xuống, liền liên tục gật đầu, cũng không cùng trưởng bối nói xin lỗi một tiếng liền vội vàng xoay người rời đi, trong đầu lộn xộn, tất cả đều những lời nói kia của nữ nhi.

https://thuviensach.vn

Trần di nương xinh đẹp nhanh chóng mang theo một đôi nhi nữ theo sau.

Trang Bình Chí dùng sức dừng một chút ánh mắt biểu đạt hắn bất mãn, đích không đích cũng không thứ, thật sự là hoang đường, lão Thất mấy năm nay ngày càng không biết điều.

Lại nhất tư cập Tình nha đầu vừa rồi kia lời nói, trong mắt nhất thời sáng lên đến, “Thư Hàn thật sự có thể giải được đề?”

Mới có mấy tuổi như vậy đã có thể giải được đề thi, dù có nói là thần đồng cũng tuyệt không quá đáng.

Trang Thư Tình đã rõ ràng nhân tình ấm lạnh, làm sao nhìn không ra suy nghĩ trong lòng lão nhân này, vẻ mặt giả bộ ngượng ngùng cúi đầu,

“Đúng là không có thực sự lợi hại như vậy, ta chính là trong lòng khó chịu phụ thân đối với Thư Hàn không quan tâm, nên cố tình nói với hắn như

vậy, bất quá Thư Hàn quả thật là do một tay mẫu thân dạy dỗ, mẫu thân xuất từ gia đình như vậy, Thư Hàn lại được học từ người, tất nhiên sẽ

không kém.”

Điều này cũng đúng, Trang Bình Chí hiểu rõ gật đầu, cũng sẽ không lại hỏi thăm.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 11: Thông Minh Và Tự Cho Là Thông Minh

Trang Trạch Lương đi mấy bước mới biết rằng, mình đang cách Trần Kiều Nương cùng một đôi nhi nữ thật xa, trước mắt thỉnh thoảng hiện lên một gương mặt, cười yếu ớt, tin cậy, cùng với lãnh đạm.

Ngay từ đầu hắn đã tồn tại tâm tư mắt cao hơn đầu, nên đối với một nữ

tử như vậy động tâm thật sự là chuyện rất dễ dàng.

Hắn là thật có yêu Đổng Uyển Như.

Cho dù nàng thủy chung là tiểu thư được muôn vàn sủng ái của Đổng gia, nhưng dù có cùng hắn ngã xuống bụi rậm cũng không tổn hại đến kiêu ngạo của nàng, khi đó nếu nàng có thể mềm mại một ít, không cần dùng ánh mắt kinh thường như vậy nhìn hắn, không đuổi hắn ra phòng khác, hắn lại như thế nào có thể...

Trần di nương cùng hắn có tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng trăm lần ngàn lần cộng lại cũng không thể so được với mị lực của Uyển Như, nhưng so về hiểu ý ôn nhu Uyển Như cũng không bao giờ đối với hắn như

vậy. (Tiêu Huân: Yêu một người mà lại đem ra so sánh thiệt hơn như vậy) Thời gian lâu, hắn tất nhiên là hướng những địa phương thoải mái mà đi.

Uyển Như qua đời hắn cũng đau khổ, nhưng khi nghĩ rằng sẽ không có người nào lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, hắn lại cao hứng, rốt cục hắn đã giải thoát rồi.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà hôm nay, hắn ở trên người nữ nhi của chính mình lại thấy được ánh mắt như vậy, khinh thường, khinh thị, phảng phất hắn là con rệp nhỏ bé.

Khuôn mặt tương tự nàng làm cho hắn rốt cục nhớ lại, đó là nữ nhi của hắn cùng Uyển Như, đó là nữ nhi đã từng nhát gan yếu đuối, nhưng lại mất tin cậy vào hắn, sau cuối cùng lột xác, trở nên càng lúc càng giống nàng.

Nghĩ đến ngày ấy nàng thay Thư Hàn cản hắn tiện tay dùng nghiên mực đập đến, té xỉu ngay trước mắt hắn, lộ ra ánh mắt không thể tin, Trang Trạch Lương bước chân đều dừng lại, rõ ràng nhìn thấy nàng máu cháy đầy mặt, rõ ràng biết nàng bị thương không nhẹ, nhưng hắn thế nào không liếc mắt nhìn một cái?

”Lão gia, làm sao vậy?” Trần Kiều Nương hơi thở dồn dập đuổi theo, nguyên tưởng rằng lão gia sẽ chờ nàng, đợi đến gần mới phát hiện đều không phải như thế, sắc mặt lão gia quá khó coi.

Phục hồi tinh thần lại, ánh mắt Trang Trạch Lương bình tĩnh nhìn nữ

tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên này, từ thê thành thiếp quả thật là ủy khuất nàng, nhưng mà, nàng có phải hay không thật sự rộng lượng vô tội như

vậy?

”Ta nhớ là lúc ấy có dặn cho ngươi, nói ngươi thỉnh đại phu qua phủ

xem vết thương cho Tình nhi, ngươi có làm không?”

Trần Kiều Nương cảm thấy cả kinh, cố gắng trấn định lộ ra bộ dáng cùng vẻ mặt ủy khuất, “Thiếp lúc đó trở về báo với nương, nương nói chỉ

cần cầm máu sẽ không trở ngại, nằm khoảng hai ngày thì tốt rồi, thiếp thân vốn cũng tính toán mời nhưng nương không cho thỉnh đại phu, thiếp thân nào dám ngỗ nghịch nương.”

Đây là thiếu phụ xinh đẹp này cùng Uyển Như bất đồng.

https://thuviensach.vn

Trang Trạch Lương xem trước mắt này cũng không phải bình hoa, hắn từ nhỏ đã mất phụ thân, là mẫu thân một tay nuôi hắn lớn lên, Trần di nương lúc trước phụng dưỡng mẫu thân như mẹ ruột, Uyển Như lại không làm được như thế, mặc dù nàng không cao cao tại thượng, nhưng lại thuỷ

chung cùng nương không thân cận, nương không thích nàng, không thiếu lời trong lời ngoài chỉ trích nàng, khiến hắn cảm thấy cũng bất mãn.

Đúng rồi, thì ra là như vậy, thiếu nữ xinh đẹp đều có chút tiểu tâm tư, lại từ trước đến giờ đều coi hắn như trời của nàng, mà Uyển Như... Uyển Như...

Trang Trạch Lương cảm thấy hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ tới lời Tình nhi vừa rồi mới nói qua, đúng vậy, lấy thân thế của Uyển Như, nàng từ bỏ

dòng họ của mình, nếu nàng không có thương hắn sâu sắc như vậy, thì sao có thể bỏ xuống hết thảy để gả cho hắn.

Đã từng, hắn cũng là trời của Uyển Như.

Nhưng mà, từ lúc nào đã bắt đầu không phải vậy?

”Lão gia, ngài không tin lời nói của thiếp thân, vậy thì ngài trở về hãy hỏi nương, thiếp thân không có nửa câu nói dối.”

”Không phải ta không tin ngươi.” Trang Trạch Lương lấy lại bình tĩnh, nhìn một đôi nhi nữ bình thường hắn luôn kiêu ngạo đều đuổi đến đây liền thuận thế chuyển đề tài, “Trong nhà hạ nhân cũng đã thu thập xong rồi, trở

về đi.”

Trần di nương xinh đẹp nhìn đến ánh mắt của nữ nhi, vội ôn nhu đi theo.

Trang Thư Đình tinh thần có chút không tập chung, hôm nay nhìn thấy Trang Thư Tình, làm trong lòng nàng cảm thấy thật bất an.

https://thuviensach.vn

Còn có những đồ cưới kia, nhất định phải lấy tới tay, nương có tổ mẫu làm chỗ dựa, chỉ chờ hết thời gian giữa tang đi qua liền có thể trở thành chính thê, đến lúc đó nàng danh chính ngôn thuận trở thành tiểu thư dòng chính, nghị thân cũng có càng nhiều lựa chọn, nếu lại có những đồ cưới xa xỉ kia, thì nàng cả đời này cũng sẽ không cần sầu não lo nghĩ.

Lúc này trời cũng đã tối, là lúc dùng cơm chiều, Trang Trạch Lương đi gặp thân thích, hiếm thấy không mang theo Trang Thư Diệu.

Trang Thư Đình vừa lúc có việc muốn cùng mẫu thân thương nghị, an ủi đệ đệ lòng đang tràn đầy buồn bực vài câu nên nhẹ giọng nói: “Ta cùng nương có vài chuyện muốn nói, ngươi ở bên ngoài trông chừng, cẩn thận tai vách mạch rừng.”

Chuyện như vậy trước kia cũng làm không thiếu, Trang Thư Diệu không có gì kháng cự đi ra ngoài cửa.

Nơi này dù sao không quen thuộc như ở nhà, Trần Kiều Nương cũng theo bản năng thả chậm thanh âm, “Đình Nhi, ta thế nào cảm thấy Trang Thư Tình hiện tại có chút đáng sợ? Phải hay không bị quỷ ám lên thân?”

Trước kia nói cũng không dám nói lớn, hiện tại lại...

Trang Thư Đình hiện tại trong lòng đều tràn đầy là này đồ cưới, nghe vậy nhướng mày, “Kia quản nàng nhiều làm gì, nương, chúng ta hiện tại là cần phải làm như thế nào mới có thể thuyết phục cha gật đầu đồng ý.”

”Cha ngươi là người trọng thể diện như vậy sẽ không có khả năng đồng ý.” Trần Kiều Nương cũng đỏ mắt những đồ cưới này, muốn nói Đổng thị kia đúng là có bản lĩnh, rõ ràng trong tay cũng không có dư dả gì, nhưng khi đặt mua cái gì cũng đều là Trần Kiều Nương nàng so ra kém xa, nếu có thể danh chính ngôn thuận lấy tới tay, điều đó là không thể nào tốt hơn.

https://thuviensach.vn

”Chủ yếu phải khiến cha đồng ý.” Trang Thư Đình cắn môi, cảm thấy vội vàng xao động, nàng làm sao không biết cha là cái người sĩ diện, nếu là tự mình trục xuất đi cũng liền thôi, hiện tại nhưng là Trang Thư Tình muốn tự đuổi ra khỏi môn tường, lấy tính tình của cha nhất định sẽ sống chết cũng không gật đầu đồng ý.

Nhưng là, nếu như đôi tỷ đệ kia thật sự tự muốn đi ra ngoài, về sau nàng chính là đích trưởng nữ.

Cái này đối nàng rất có chỗ tốt.

”Nương, ngươi có nhớ hay không cha từng nói qua muốn đi Hội Nguyên Phủ sống?”

”Đã nói qua, nhưng tổ mẫu ngươi không đồng ý, trong nhà có mấy cửa hàng kia, ở Lãnh sơn huyện tất nhiên sẽ có được cuộc sống dư dả, tới Hội Nguyên Phủ loại địa phương này chi sợ là sẽ không sống được tốt, thế nào?

Ngươi nghĩ gì về việc này?”

Trang Thư Đình dựa vào Trần Kiều Nương ngồi xuống, “Nương, ngài nói là Hội Nguyên Phủ tốt hay là Lãnh sơn tốt?”

”Vô nghĩa, tất nhiên là phủ thành mới tốt.”

”Ngài nói ta là gả tại Lãnh sơn tốt hay là Hội Nguyên Phủ tốt?”

“...” Trần Kiều Nương đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng kịp ý tứ

trong lời nói nữ nhi.

Thấy nương đã hiểu, Trang Thư Đình cười, “Nương cảm thấy ta như

vậy, bọn họ có nhìn tới không? Dù là gả không được vào cửa son nhà giàu, nhưng nhà ta gả cũng không phải một cái huyện nhỏ như Lãnh Sơn có thể

so sánh, chỉ cần vào cửa, lấy thủ đoạn của ta còn sợ không thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ? Bỏ qua một bên không nói, đệ đệ cũng cần có một khởi điểm tốt, https://thuviensach.vn

nương nói phải hay không? Chỉ cần đem mấy thứ đồ cưới kia lấy tới tay, trong tay nương toàn là bạc không ngại cầm một ít đem ra, thứ nhất để cha biết không chỉ đại nương vì Trang gia, vì hắn trả giá, ngươi cũng nguyện ý đem những gì chính mình có hoàn toàn đưa cho hắn, mặt khác, bạc dù sao cũng dư dả, tổ mẫu nơi đó muốn nhả ra sẽ không khó.”

Muốn đi Hội Nguyên Phủ sao? Trần Kiều Nương tất nhiên là đã nghĩ

đến, phi thường nghĩ, nhưng mà lúc trước không có điều kiện, hiện tại nghe nữ nhi nói như vậy, nàng tâm tư triệt để bị lung lay.

Hai mẹ con đầu kề với nhau thương nghị hồi lâu mới tán đi, không lâu sau Trang Trạch Lương liền trở lại, sắc mặt thấy không phải tốt.

Trần Kiều Nương tiến lên thoát ngoại sam bên ngoài cho hắn, lại tự

mình đi ngâm trà, cuối cùng còn cực kì hiểu ý ôn nhu đứng ở phía sau đấm lưng hắn.

Nhìn nàng vì mình vôi trước vội sau, Trang Trạch Lương sắc mặt mới hòa hoãn xuống, giữ lấy đôi tay trên vai hắn, nói: “Khó được mấy khi trở

về, ngày mai ta cùng ngươi trở về nhà mẹ đẻ một chuyến.”

Trần Kiều Nương nhân thể ôm cổ hắn, đầu tựa vào gáy, thổ khí như

lan,“Không vội, lúc đi lại trở về một chuyến là được, trước chuyện của lão gia quan trọng hơn.”

Trang Trạch Lương cười, vẫn là Trần di nương xinh đẹp hiểu chuyện.

Nhân tâm vốn là trời, hắn chính là trời hắn thích sao thì làm vậy? Ai dám nói chính mình chuyện gì đều cũng có thể làm công chính công bằng, về phần một đám người lời trong lời ngoài nhắc nhở hắn?

Đều là bởi vì nữ nhi bất hiếu kia, làm thể diện hắn mất hết.

”Lão gia, ta có câu không biết có nên nói hay không.”

https://thuviensach.vn

”Muốn nói thì nói.”

”Nhưng ta sợ nói ra lão gia người lại mất hứng, cảm thấy ta xu lợi, chỉ

biết nhìn dưới mí mắt.”

”Nguyên lai ngươi cũng biết khuyết điểm này của ngươi.” Trang Trạch Lương lôi kéo người đến trước mặt mình ngồi xuống, “Nói đi.”

Trần Kiều Nương cắn môi, nhìn một bộ dáng muốn nói lại không dám nói, khiếp khiếp sợ sợ, rõ ràng là một phụ nhân ba mươi tuổi, lại làm ra loại thần thái này nhìn thế nào cũng không được tự nhiên.

Phảng phất do dự thật lâu, Trần Kiều Nương mới mở miệng, “Thiếp thân nhớ rõ lão gia lúc trước có nói qua muốn chuyển nhà đến Hội Nguyên Phủ, nhưng lại bởi vì một chút việc nên không thành.”

Lời này ra Trang Trạch Lương liền cảm thấy tâm vừa động, Lãnh sơn huyện so với Khê Thủy Trấn tốt với, nhưng rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, tuy mấy hộ như vậy có thể khiến hắn xem trọng, nhưng nếu đi tới Hội Nguyên Phủ, đó mới là địa phương có nhiều người quyền quý.

”Thiếp thân thấy Tình nhi cùng Hàn nhi quyết tâm như vậy, nếu cố

tình dẫn người trở về, thì về sau chỉ sợ sẽ tìm cơ hội đào tẩu, đến lúc đó nếu như bọn hắn trực tiếp đi tới kinh đô, kia mới là chuyện phiền phức, lão gia cũng biết nương không thích tỷ đệ bọn họ, khó tránh khỏi sẽ có những lúc hà khắc, đứa nhỏ hiện tại đã có tâm tư phản kháng, dù sao cũng không thể

nhốt bọn họ cả đời, Tình nhi đã nguyện ý đem đồ cưới của nàng để giải quyết việc này, thiếp thân cảm thấy nên tùy vào tâm ý bọn họ, tóm lại bọn họ vẫn đang phản kháng, liền để bọn họ dưỡng tại Khê Thủy Trấn này cũng không phải không tốt, có những đồ cưới kia thiếp thân sẽ không cần lại tốn bạc đi đặt mua đồ cưới cho Đình nhi, thiếp thân mấy năm nay cũng có chút tiền riêng tiết kiệm được đều có thể lấy ra, nói nhiều cũng không nhiều, đi Hội Nguyên Phủ đặt mua mấy cái mặt tiền cửa hiệu may ra là đủ, chúng ta https://thuviensach.vn

lại đem mấy mặt tiền cửa hiệu ở Lãnh sơn huyện đều thu vào tay, đến lúc đó thì ăn uống cũng không lo, nương cũng không thể tìm lí do ngăn cản được, lão gia nói thiếp thân lo lắng có đạo lý hay không?”

Trang Trạch Lương nghe được thì tâm đã động, nhưng mà...

”Đình nhi là người có chủ ý, chỉ cần tìm cho nàng một người trong sạch, về sau định có thể giúp đỡ Diệu nhi, lão gia, hàn nhi cùng ngài bất đồng suy nghĩ, về sau người chúng ta có thể trông cậy vào chỉ có Diệu nhi, vậy cũng nên vì hắn lo lắng nhiều hơn vài phần, Lãnh sơn dù sao cũng chỉ

là thị trấn, cơ hội ở có phủ thành sẽ càng nhiều hơn, đến lúc đó cho hắn bái một tiên sinh tốt làm thầy, về sau không chừng có thể làm cho Trang gia rạng rỡ tổ tông.”

Lời này của Trần Kiều Nương chính là nói đến những gì ở trong lòng của Trang Trạch Lương, hắn nếu không có cái ý nghĩ kia, sao lại có thể đặt tên con trai nàng là Diệu.

Xem lão gia lúc này ý đã động, Trần Kiều Nương thông minh không tiếp tục nói nữa, nói nhiều sai nhiều, thay vì để lão gia nghe thêm, chẳng bằng chính hắn tự cân nhắc.

Nàng biết nam nhân này, chỉ cần cho hắn một ít gợi ý, hắn nhất định có thể theo từ cái gợi ý kia mà tự mình nghĩ ra, huống chi, hắn vốn đã có ý muốn chuyển đến Hội Nguyên Phủ.

Buông tầm mắt xuống, Trần Kiều Nương ôn nhu nở nụ cười, Đổng thị

không đủ thông minh, lúc trước lão gia cũng không phải không thích nàng, thường túc trực trong phòng mình cũng chỉ vì muốn kích thích nàng thôi, đáng tiếc nàng dùng biện pháp sai lầm rồi, đem người càng đẩy càng xa, chính là vừa lúc tiện nghi nàng.

Không đúng, vị trí Trang phu nhân này, vốn là của nàng, hiện tại bất quá hết thảy đều đã trở về quỹ đạo cũ.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 12: Đường Ra

Phía bên kia đang cân nhắc, thì Trang Thư Tình ở bên này cũng không nhàn rỗi.

Trang Trạch Dân có tâm giúp tỷ đệ bọn họ, chính mình không nên thể

hiện quá mức ân cần ra ngoài, chỉ để trưởng nữ của mình qua bên này cùng với muội muội trên danh nghĩa của mình nói chuyện kéo gần cảm tình.

Bởi vì cùng trang lứa lại xếp cùng hàng trong tộc, trưởng nữ Trang gia tên là Trang Thư Mẫn, đầu năm đã đính hôn, được Chu thị dạy dỗ rất khá, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều giống như cung nữ trong cung.

Trang Thư Tình cùng nàng nói chuyện liền biết được đó là bổn phận của nữ tử, thấy nàng một bên vừa thủ thỉ cùng nàng trả lời một bên vừa may vá thành thạo, nửa điểm sai lầm cũng không có, trong lòng thật sự bội phục không thôi.

Dùng kim thêu nàng cũng biết, không thiếu lần nàng vì các đệ đệ, muội muội trong cô nhi viện mà may vá, tự nhận làm cũng không tệ, nhưng cùng vị trước mắt này nhất so sánh thì thật sự là không có bản lĩnh.

Chính là đáng tiếc, rõ ràng một tay kim chỉ tốt, nhưng bức đồ án dùng để thêu này lại quá mức bình thường một chút.

”Tỷ tỷ đây là tự thêu đồ cưới cho chính mình?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Mẫn cúi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng, sắc mặt có chút ửng đỏ,“Tóm lại là sau này mình cũng phải dùng đến, thời gian cũng còn dư dả, ta liền tự mình thêu, bên ngoài cho dù có tú nương làm, nhưng cũng không nhất định hợp tâm ý.”

”Nhưng cũng phải có đôi tay khéo léo như tỷ tỷ vậy thì mới được.”

Thấy đối phương không lên tiếng, Trang Thư Tình lại nói: “Hoa văn này là tỷ tỷ tự mình vẽ?”

”Không phải, ta vẽ không tốt được như vậy, là mẫu thân nhờ người từ

trên huyện mua về, nói là hoa văn này bây giờ lưu hành rất nhiều.”

”!” Đồ đơn giản như vậy còn phải đi mua bên ngoài? Vẫn đang rất thịnh hành? Trang Thư Tình nuốt nước miếng một cái, đột nhiên có loại cảm giác chính mình đang tọa ủng bảo sơn (gần giống như: ngồi trên núi vàng).

Ở cô nhi viện dưỡng dục nàng có viện phúc lợi làm việc sau khi lớn, theo phương diện nào đó mà nói thì rất là chính quy, thỉnh thoảng có người tiến đến làm việc công ích, có người sinh viện học mỹ thuật trở về, không biết vì sao rất là thích nàng, những lúc rảnh rỗi sẽ dạy nàng, nàng cũng học được cách phác hoạ cơ bản là thành thạo.

Sau này người sinh viên ấy trở hành lão sư, Trang Thư Tình cũng liền trở thành học sinh ngoài biên chế của người đó, hai người cũng đều bảo trì quan hệ vừa là thầy vừa là bạn rất nhiều năm, cho đến trước khi nàng chết hai người vẫn giữ liên lạc.

Tuy trình độ của nàng không tính là tốt, nhưng nhiều năm kiên trì như

vậy, vẽ tranh hoa văn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay.

”Tỷ tỷ, này hoa văn này giá như thế nào?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Mẫn là theo sự uỷ thác của phụ thân mà đến, hơn nữa bản thân nàng cũng thích vị đường muội cực có hiểu biết này, thấy nàng cảm thấy hứng thú liền tinh tế giải thích cho nàng, “Phải xem là hoa văn thế

nào, nếu cái giống như của ta, nương trả giá một trăm tiền đồng là có thể

mua được, nhưng dù sao cũng không quan trọng hơn những thứ khác, cho nên cũng không dùng tốt nhất, tốt nhất mà nương mua cho ta... Là hoa văn đang được yêu thích, bởi vì nó là độc nhất cho nên chào giá sẽ quý hơn rất nhiều, hoa suốt năm lượng bạc, nếu người bán hàng rong thêu cho nữ nơi đó bán ra bình thường là hai mươi đồng, hơi tốt một chút thì năm mươi đồng là có thể mua được, trong tay bọn họ thứ gì cũng đều thật bình thường, người dùng cũng nhiều, giá cũng cao.”

Nàng một cái ngọc bội tốt như vậy mới cầm được hai trăm lượng, thế

nhưng một cái hoa văn có thể bán ra giá tiền như vậy, phải hảo hảo cân nhắc thật kĩ, sinh hoạt của tỷ đệ các nàng cũng sẽ không cần lo nữa.

”Tỷ tỷ có thể cho ta xem hoa văn mà bá nương dùng năm lượng bạc để mua không?”

”Tất nhiên là có thể.” Thu thập tốt kim chỉ, Trang Thư Mẫn đứng dậy,“Nương mua cho ta không ít, ngươi chọn lựa chọn xem có thích hay không, cứ mượn đi không sao cả.”

Ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, Trang Thư Mẫn thanh âm nhỏ

xuống,“Ngươi năm nay đã mười bốn, chờ sau khi giữ đạo hiếu đã mười sáu, cũng nên vì chính mình tính toán, ta không thể giúp ngươi cái gì, một chút tâm ý này cũng là muốn giúp cho ngươi.”

Trên đời này, chuyện thêu hoa trên gấm dễ dàng, nhưng trong ngày tuyết đưa than lại rất khó, Trang Thư Tình thật may mắn một đường này đi đến, nàng gặp qua đều là những người làm cho tâm nàng ấm, nếu như

không có bọn họ, nàng biết được sự tình sẽ không thuận lợi như vậy.

https://thuviensach.vn

Cho dù là có tâm, cũng không thể có được mấy phần là thiện ý.

Chủ động nắm tay Trang Thư Mẫn, Trang Thư Tình trong mắt hiện lên ý cười, “Ta sẽ không khách khí.”

Đi đến phòng của Trang Thư Mẫn, Trang Thư Tình không chỉ nhìn qua những thứ bá nương mới mua này, đem những vật trong ngày thường Trang Thư Mẫn thường sử dụng lần lượt nhìn qua một lần, trong lòng dần dần liền có ý tưởng.

Đợi trở về phòng, tìm mấy tờ giấy, Trang Thư Tình nhàn nhạt vẽ vài nét bút một lúc sau liền hoàn thành một bức chim nhạn xếp thành hình trôn ốc bay lên chín tầng mây.

Nàng học hội họa tuy không có tiếng nhưng cũng có gốc, lão sư kia dạy nàng cũng tùy ý, kia mỗi loại nàng đều học qua, chỉ có đều không quá tinh thông, tuy không mấy trang nhã, nhưng dùng để mưu sinh lại rất thích hợp.

Mấy ngày nay nàng đã lo lắng nhiều về con đường sau này sẽ đi như

thế nào, trên người chỉ có chút bạc như vậy, miệng ăn lại như núi lở tất nhiên là không thể, bác sĩ thú y ở trong này cũng không thể làm được, nàng cũng không thể đi đỡ đẻ cho heo, Trang Thư Đình còn không cười chết nàng, nếu muốn tiếp tục làm bác sĩ...

Trang Thư Tình mím chặt miệng, học nhiều năm như vậy, sẽ không nghĩ lại cầm dao giải phẫu mặc áo choàng trắng vào lừa chính mình, nếu như mình giải phẫu người không thành công ở thế giới kia thể sẽ không cố

kỵ nhiều, nhưng mà ở thế giới này, làm đại phu so với làm thú y càng không được.

Nàng học Tây y, giải phẫu là phương pháp quen thuộc của Tây y, nếu như bệnh trên người có thể dùng dao để giải phẫu... Thế giới này ai có thể

https://thuviensach.vn

tiếp thu? Sợ là quay người lại liền có quan sai tới bắt nàng đi, nhưng nếu nàng mở một vu y thiêu thùa thì không hẳn là không thể.

Nếu hai con đường này đều không thể thực hiện được, nàng tất sẽ tìm ra được một đường ra khác, nuôi lớn một hài tử không phải dễ dàng, muốn dưỡng ra một đứa nhỏ có tiền đồ lại càng không dễ dàng, mà hết thảy này, đều có điều kiện kiên quyết là phải có tiền phòng thân dưới mọi tình huống.

Hiện tại cuối cùng đã có chút rõ ràng.

Nghĩ đến Trang Thư Mẫn đang làm đồ cưới, dụng tâm vẽ vài bức tranh mới mẻ độc đáo, tính toán trước khi chia tay làm lễ vật đưa cho nàng.

Sáng sớm ngày kế, Trang Trạch Lương liền phái người đến nói thân thể có bệnh nhẹ, một nhà bốn người đều không thể có mặt.

Lúc trước còn cảm thấy việc này tất không thể thành nhưng xem tình hình này không khỏi âm thầm lắc đầu, Trang Thư Tình càng thấy vui vẻ

trong lòng, biết rằng Trang Trạch Lương đây là bị dao động, nhất thời không có thể dứt khoát quyết định, dao động mới tốt, những vật ngoài thân có thể đổi lấy tự do của bản thân, không có gì giá trị hơn việc này.

Khi Trang Trạch Dân chắp tay sau lưng đến đây, thì thấy hai tỷ đệ kia mỗi người chiếm cứ một góc bàn tập trung tinh thần múa bút, tuy rằng không biết bọn họ tại viết cái gì, nhưng thấy hai đứa nhỏ kia dụng tâm sức lực như vậy liền cảm thán.

Lão Thất thật sự là bị mù mắt.

Lắc lắc đầu, Trang Trạch Dân ho nhẹ một tiếng.

Trang Thư Tình ngẩng đầu, vội vàng buông bút đứng dậy chào, “Đại bá.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn cũng buông xuống bút đứng lên.

”Đang luyện chữ?”

”Thư Hàn đang luyện chữ, việc tập viết này cũng giống như đi ngược dòng nước, nếu không tiến lên thì sẽ bị lùi lại, chính hắn có ý chí tiến lên, ta làm tỷ tỷ cũng không có đạo lý ngăn trở.” Cũng không nói chính mình đang làm cái gì, Trang Thư Tình liền nói sang chuyện khác, “Đại bá đến đây là có việc?”

Trang Trạch Dân đem thứ vẫn để sau lưng đưa ra cho bọn họ, mỗi tay đều cầm ba quyển sách.

”Ta không giống cha ngươi thích đọc sách, tích cóp được cũng không nhiều như hắn, đây là mấy quyển ta thấy đưa cho Thư Hàn hẳn là thích hợp, Thư Hàn, ngươi cầm, coi như đây là lễ vật đại bá cho ngươi.”

Trang Thư Hàn nhìn về phía tỷ tỷ.

”Đại bá đưa cho đê thì nên nhận lấy đi.”

Trang Thư Hàn nghe vậy mới đưa hai tay tiếp nhận, “Cám ơn đại bá.”

Trang Trạch Dân nguyên bản nghĩ sờ đầu của hắn, nhưng tay gần đến lại sửa thành vỗ vai của hắn, “Hồi nhỏ chịu chút khổ không sao, lấy tính tình khổ luyện của ngươi về sau sẽ không thiệt thòi, cha ngươi tuy rằng mấy năm nay càng ngày càng không biết thành cái dạng gì, nhưng hắn thời niên thiếu có thể trúng cử liền đủ để thấy được hắn có đầu óc tốt, ngươi là con của hắn, còn có mẫu thân ngươi là người của Đổng gia dạy dỗ, tất nhiên sẽ không thể không tốt được, không cần lãng phí tài năng thiên phú của mình, phải hảo hảo dụng công học hành.”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

Nhìn hắn đáp ứng mình không phải chỉ cho có lệ, Trang Trạch Dân cảm thấy an tâm, “Không quấy rầy ngươi bận rộn nữa, Tình nha đầu ngươi lại đây, chúng ta đổi địa phương nói chuyện.”

Trang Thư Tình đứng dậy đi theo, cầm tay đệ đệ ý bảo hắn yên tâm.

Hai người đi tới nhà chính.

”Nhìn phản ứng hôm nay của cha ngươi hẳn là bị Trần thị nói cho giao động, sự việc này không thể tiếp tục kéo dài nữa, truyền ra ngoài sẽ đối Trang gia không tốt, ngày mai phải giải quyết, về phần danh nghĩa tỷ đệ các ngươi.”

Trang Trạch Dân nhìn về phía chất nữ, chủ ý đường đường chính chính như vậy, “Ngươi thật sự muốn như vậy? Dù làm con thừa tự của ta trên danh nghĩa, ta cũng sẽ không ngăn cản tiền đồ của Thư Hàn, việc hôn nhân của ngươi ta cùng bá nương ngươi cũng sẽ suy nghĩ cho ngươi, như

vậy đối với tỷ đệ các ngươi cũng tương đối tốt.”

”Đại bá cùng bá nương có lòng che chở Thư Tình đều biết đến, ta cũng không phải người không biết phân biệt tốt xấu, nhưng mà đại bá, người với người muốn ở chung bắt buộc phải có cảm tình gắn bó, chúng ta vốn không coi tình cảm là thâm hậu, đến lúc đó ở chung sẽ có nhiều việc xảy ra, lúc đó bao nhiêu tình thân cũng đều mất hết, ta và Thư Hàn cũng xem như là người thiếu hụt về tình cảm, đại bá cùng bá nương mang đến ôn nhu cho chúng ta, chúng ta có thể cả đời đều nhớ tới, về sau dù có ở xa, cảm tình ngược lại cũng càng tốt, chờ tình cảm thâm hậu chúng ta sẽ trở về, mâu thuẫn mới sẽ không thể hơn cảm tình, ta hi vọng Thư Hàn có thể

giương cánh bay cao, chỉ cần hắn còn ở trong căn nhà này, về sau nếu hắn mệt mỏi nơi này chính là bến cảng của hắn, mà ta, tại thời điểm Thư Hàn không cần đến ta nữa, ta cũng cần phải có một nơi có thể để ta yên tâm buông xuống, vượt qua nửa cuối đời người, cái gì có thể so sánh với Khê Thủy Trấn, nguyên quán của Trang gia tốt hơn được nữa?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cười cười, “Để đại bá chê cười, nhưng ta là thật tâm xem đại bá là người thân mới có thể thản thơi thừa nhận như thế, mà không dùng nhiều lý do khác để trả lời qua loa tắc trách, ta hi vọng có thể cùng đại bá làm người thân, về sau sẽ có việc cần lo lắng, và có người cần quan tâm, con người sống ở trên đời nếu ngay cả người để lo lắng cũng không có, thì không khỏi thật có chút đáng buồn, Thư Hàn một năm nay bị thương nhưng cũng rất ngoan, lại có chút để tâm vào nhựng chuyện vụn vặt, ở một số

phương diện ta có thể khuyên giải an ủi, nhưng cũng có một số phương diện cũng cần đến thân tình ấm áp, ta cho hắn biết được, không phải bất cứ

ai sở hữu thân tình đều giống như phụ thân như vậy vô tình cùng đạm mạc, đó là một người phụ thân vô tình, đã sớm mất đi mẫu thân, ta cũng hi vọng Thư Hàn có thể có được hết thảy những thứ tốt đẹp, nếu như muốn cho hắn tâm tính bình thường lớn lên, thân tình là thứ không thể thiếu.”

Trang Trạch Dân cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, hắn biết hắn nên nói cái gì đó, nhưng hắn nửa lời cũng nói không nên lời.

Tình nha đầu nhìn thấu tường tận, cũng vì nguyên nhân nàng có khả

năng tìm ra được phương thức ở chung thích hợp nhất, có khả năng tìm ra con đường tốt nhất để dẫn Thư Hàn đang rúc trong sừng trâu chui ra ngoài.

Một cô nương mười bốn tuổi, như thế nào có thể nghĩ được sâu xa như

vậy?

Nàng đã hạ quyết tâm đời này không gả, đem đệ đệ bồi dưỡng thành tài sao?

Nàng đối với mình, như thế nào mới có thể ngoan tâm được như vậy!

Cả đời người nói dài cũng không dài, nói ngắn lại cũng không ngắn, nàng có biết một người qua vài năm sẽ có bao nhiếu cô độc?

Nhưng cuối cùng, hắn cũng đã bình hòa được tâm trạng, có chút ôn nhu nói: “Ý tứ ngươi ta đã hiểu, Lão Tứ một chi bên kia hương khói đã bị

https://thuviensach.vn

chặt đứt, tỷ đệ các ngươi liền thừa kế một chi kia đi.”

Đã thành, Trang Thư Tình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy chân thành đã quỳ xuống, “Thư Tình tạ đại bá thành toàn.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 13: Kết Thúc

Ngày kế tiếp, gian chính đường kia vẫn như trước, vẫn là những con người đó, nhưng Trang Trạch Lương lại không còn mười phần phấn khích như lúc mới đến.

Bốn người quần áo cũng đều đổi thành tố sắc, Trần thị trên đầu châu thoa đều lấy hết, chỉ dư một ngân thoa để vấn tóc, bộ dáng này cuối cùng cũng khiến sắc mặt mấy lão nhân hòa dịu một chút.

Trang Trạch Lương vẻ mặt phức tạp nhìn ánh mắt sắc bén chống lại hắn không lùi bước của nữ nhi, rõ ràng trong lòng đã có quyết định, nhưng vì sao, hắn cảm thấy sau này mình nhất định sẽ hối hận?

”Tình nhi, ngươi đã lo lắng tốt hết chưa? Đem cả đời ngươi để đánh đổi có đáng giá không?”

”Ta không tin được ngươi, không tin được tổ mẫu, càng không tin được Trần thị, có khi nào các ngươi vì ta mà làm chủ hôn nhân? Hoặc là ngươi có lợi, hoặc là Trần thị có lợi, về phần hạnh phúc của ta cho tới bây giờ không ở nằm trong phạm vi suy tính của các ngươi, phụ thân, ta so với ngươi còn hiểu biết ngươi hơn, tâm ngươi lớn, nhưng không kháng cự nổi bên gối thổi gió, trong lòng ngươi thủy chung chỉ có chính mình, Trần thị

chính là dựa vào điểm này ở ngươi nên đem ngươi dỗ, mặc kệ không hỏi về

chuyện ở hậu trạch Trang gia, ta là đích nữ Trang gia, là nữ nhi Đổng thị, nếu ta chỉ vì một cái di nương mà đắn đo thì sẽ hủy cả một đời, nương ta chết cũng không thể an tâm.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhếch miệng, rõ ràng là cười, nhưng mặc kệ là trên mặt hay trong mắt đều không có nửa tia tiếu ý, chỉ làm cho người cảm thấy bi thương.

”Nghĩ đến phụ thân là đã quyết định tốt, Thư Hàn, lại đây quỳ xuống.”

Trang Thư Hàn mân mân miệng, không nghĩ sẽ phải quỳ trước nam nhân này, nhưng bởi vì lời nói tỷ tỷ liền dứt khoát quỳ được, thấy tỷ tỷ dập đầu cũng dập đầu theo.

”Đây là một lần cuối cùng ta kêu ngài phụ thân, từ nay về sau, ta và Thư Hàn cùng một nhà các ngươi sẽ không có liên quan, mặc kệ về sau chúng ta có nghèo khó, túng quẫn, hay là thăng tiến nhanh chóng, tất cả đều do tỷ đệ chúng ta tự mình chịu trách nhiệm, tựa như mẫu thân, tự mình lựa chính đường đi cho mình, quỳ đã xong, nguyện phụ thân sau này thân thể

an khang, tâm tưởng sự thành (*).”

(*) giống như muốn gì được nấy, nhưng ta để vậy cho hay Làm được thật tốt!

Trang Trạch Dân ở trong lòng âm thầm khen ngợi, xem phụ thân cùng vài tộc thúc mắt đồng dạng lộ ra vẻ hiền hoà liền biết Tình nha đầu bước này đi được có bao nhiêu đúng đắn.

Dứt bỏ một nhà lão Thất còn được vài phần kính trọng của lão nhân trong tộc, nếu như bọn hắn thật sự không thể thăng tiến nhanh, thì trong tộc cũng sẽ có một chỗ cho bọn họ.

Ở trên người lấy ra một cái chìa khóa nhỏ đưa cho Trần thị, “Đây là thứ ngươi luôn muốn tìm, một năm chiếu cố này, tỷ đệ chúng ta ghi nhớ

trong lòng.”

https://thuviensach.vn

Trần thị động tác nhanh chóng tiếp nhận chìa khóa, nghe đến câu sau khuôn mặt có chút cứng đờ, nghĩ cười một cái để ứng phó nhưng thế nào cũng cười không nổi, ánh mắt trốn tránh, cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra đã trốn ở phía sau Trang Trạch Lương.

Trang Thư Tình cũng lười để ý toàn gia này, hướng trưởng bối bái biệt liền lui ra ngoài.

Trang Thư Hàn nắm chặt nắm tay nhìn về phía nam nhân đã không còn là phụ thân của hắn kia, “Ngươi sẽ hối hận, một ngày nào đó ta sẽ

khiến ngươi biết quyết định hôm nay của ngươi có bao nhiêu sai lầm.”

Nói xong cũng không nhìn sắc mặt của Trang Trạch Lương có bao nhiêu khó xem, bước nhanh đuổi theo tỷ tỷ.

Từ nay về sau, hắn cũng chỉ còn có tỷ tỷ.

Hắn biết tỷ tỷ làm hết thảy điều này đều vì hắn, hắn cũng biết, tỷ tỷ

làm như vậy về sau muốn gả cho người trong sạch cũng không dễ dàng, trừ

phi hắn có thể nhanh chút có tiền đồ, tiền đồ đến tay mới có thể che chở tỷ

tỷ, tới khi đó, tỷ tỷ mới có tương lai đáng giá.

Tỷ tỷ sáu năm sau đã hai mươi tuổi, hắn chỉ có thời gian sáu năm.

Nếu như sáu năm sau hắn làm không được, tỷ tỷ khi đó hai mươi tuổi đã không có cơ hội.

Cắn cắn môi, nhẫn xuống chua xót trong lòng, Trang Thư Hàn bước chân không ngừng, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, trời xanh mây trắng, hôm nay là thời tiết thật tốt, hắn cả đời đều sẽ nhớ rõ hôm nay thời tiết hôm nay là tốt nhất, hôm nay hắn như được sinh ra một lần nữa.

Trang Thư Tình quay đầu nhìn bộ dáng của hắn không khỏi cũng ngẩng đầu theo, cười nói: “Cuối thu thời tiết thật tốt, thích hợp nhất là xuất https://thuviensach.vn

hành, Thư Hàn, chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này, thế nào?”

”Ở lại vài ngày đi tỷ tỷ, chờ miệng vết thương trên đầu ngươi tốt một chút chúng ta sẽ rời đi, tỷ tỷ đã nói, ở bên ngoài trong một thời gian ngắn không có cách nào an ổn, ngươi thân thể căn bản còn yếu, nếu không dậy nổi thì đừng ép buộc bản thân mình.”

”Ngươi vẫn là nhớ rõ ràng như vậy.” Trang Thư Tình thu hồi tầm mắt nhìn về phía đệ đệ, chiều cao so với nàng cũng không sai biệt lắm, “Về sau ngươi chính là trụ cột của một gia đình, tỷ tỷ nghe ngươi, lại ở nơi này thêm vài ngày.”

Đúng, hắn là trụ cột của gia đình, hắn muốn gánh được cái nhà này đi lên, thì phải nhớ kỹ thù hận này cũng không thể khiến hắn có tiền đồ, nhìn miệng vết thương trên đầu tỷ tỷ, Trang Thư Hàn hít sâu một hơi, trong lúc đó phảng phất như một hơi liền lắng đọng xuống.

Trang Thư Tình xem ở trong mắt, chính là cười cười, áp lực có thể

khiến cho con người trưởng thành, lại có nàng ở bên khuyên giải, nàng tin tưởng thù hận này tuyệt sẽ không trở thành trở ngại của hắn trước chướng ngại vật.

Trang Trạch Lương toàn gia hôm đó rời đi.

Trước khi rời đi, Trang Thư Đình đến một chuyến.

Trang Thư Tình nhàn nhạt nhìn nàng, chờ nàng mở miệng thuyết minh ý đồ của mình.

”Ngươi khinh thường ta.”

Trang Thư Tình gật đầu, “Đúng là có chút.”

https://thuviensach.vn

”Là bởi vì ta là di nương sinh ra? A, nếu là ta có một người mẹ ruột như đại nương vậy, nhất định so với ngươi sẽ xuất sắc hơn gấp trăm lần, ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta?” Không có những người kia ở đây, Trang Thư Đình không tiếp tục che giấu ghen tỵ của nàng, nàng bất mãn, cả người đều hoá thành gai bén nhọn có thể đâm người.

Trang Thư Tình cảm thấy buồn cười, đây là vì nương mình mà bất bình? Bởi vì nàng sinh nữ nhi không đủ xuất sắc? Nàng đột nhiên có chút có thể lý giải được tâm tư Trang Thư Đình, thân là thứ xuất, hết thảy đều phải vì chính mình tranh thủ, đứng ở lập trường của nàng cũng không sai, nếu người nàng nhằm vào là người khác, nàng cũng có thể cười trừ, đáng tiếc, nàng nhằm vào chính mình, nàng làm hết thảy đều là vì muốn Trang Thư Tình nàng không thể tốt hơn nàng ta.

”Trang Thư Đình, ta chỉ có một câu nói muốn nói với ngươi.” Thấy bộ

dáng đề phòng của nàng, Trang Thư Tình cười đến càng vui vẻ, “Kiến thức của người hạn hẹp, cũng không phải thiên hạ tất cả mọi người cũng đều không giống như trong mắt của ngươi, nếu như ngươi từng đối với ta có nửa phần chân tâm thiện ý, nương ta cũng tất nhiên sẽ không ghét ngươi, nhưng ngươi thử ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn, ngươi cùng ta nói mỗi một câu nói, mỗi một cái biểu tình có từng phát ra từ chân tâm? Nương ta xuất thân từ gia đình như vậy, sao lại nhìn không ra? Thông minh bị thông minh trị, câu này là nói chính ngươi, không biết Trần Thị trăm phương nghìn kế

muốn tính toán cho ngươi lại biết ngươi không muốn làm nữ nhi nàng thì sẽ

nghĩ như thế nào?”

Trang Thư Đình sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái gì cũng không lại nói, tông cửa xông ra.

Là nàng thất sách, đã quên hiện tại Trang Thư Tình không giống như

lúc trước yếu ớt nằm sấp mặc cho người khi dễ, nhìn Trang Thư Tình như

vậy, đột nhiên liền có loại loại cảm giác đang đối mặt với đại nương, tâm như cảm thấy dù thế nào cũng đều giấu không được.

https://thuviensach.vn

Nhưng chuyện tệ hơn còn ở phía sau.

”Bá... Bá nương, Mẫn tỷ tỷ.”

Các nàng nghe được bao nhiêu? Hẳn là... Hẳn là mới đến đi?

Chu thị nhàn nhạt đối vời nàng gật đầu, lướt qua nàng vào cửa, Trang Thư Mẫn tính tình tốt, nhưng trong lòng lại không yêu thích thứ muội tâm cơ thâm trầm này, cũng không thể như nương nàng vẽ mặt bình thường đặt nhân lượng ở trong lòng, vì thế nói: “Vừa rồi ta đi tới nơi của Thất thúc, thấy đều đã thu thập thỏa đáng, xác nhận muốn đi rồi, Đình muội muội vẫn là mau chút đi thôi.”

Trang Thư Đình chật vật gật đầu, phúc thân rất nhanh rời đi, tốc độ

mau như là phía sau có ai đang đuổi theo nàng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 14: Sinh Mạng Mới

Trong phòng, Chu thị đỏ vành mắt nắm tay Trang Thư Tình tay, một hồi lâu cũng không có nói được ra lời, đợi lúc sau trở lại bình thường thanh âm đều đều liên tục nói: “Rất khi dễ người, rất khi dễ người, ngươi hồi nhỏ

có thể nào bị người khi nhục như vậy.”

”Bá nương không cần vì người như vậy mà tức giận, đều không đáng, huống chi ta cũng không ăn thiệt, nàng đều bị ta nói trở về, hồi nhỏ... Đại khái là mong bản thân mình nhường nhịn có thể đổi lấy chân tâm của muội muội đi.”

Chu thị trong lòng càng thêm chua xót khó chịu, “Trần thị dạy nữ nhi thế nào, dưỡng thành tính tình như vậy, Trần thị dù không tốt cũng là mẹ đẻ

của nàng, nàng cư nhiên...”

Trang Thư Tình nhấc tay qua đến nắm giữ tay của Chu thị, nét mặt tươi cười như hoa, không mang theo nửa điểm buồn bã, “Này càng thêm thấy được mị lực của nương ta thật lớn a, ta thật cao hứng đâu! Khi nghĩ

đến Trần thị có một nữ nhi như vậy ta liền cao hứng, ta không có lòng dạ

rộng rãi như vậy, là do báo ứng mà Trần thị tìm mọi cách tính kế nương ta.”

Chu thị trong lòng cũng nghĩ như vậy, đổi thành ai trong lòng cũng đều sẽ nghĩ như vậy, nhưng không có người sẽ như vậy mà nói ra, cố tình Tình nha đầu này lại nói ngay ra, nàng nghe xong đều cảm thấy hết giận, phảng phất như nói ra ý nghĩ trong lòng nàng.

https://thuviensach.vn

Ngầm đồng ý với lời của Trang Thư Tình, Chu thị không có nửa câu trách cứ nàng không đúng, mà đổi đề tài để tránh đi, “Thư Hàn không ở đây sao?”

”Hắn đi tìm đại bá, nói là muốn mượn mấy quyển sách để xem.”

”Thực dụng công, về sau nhất định sẽ có tiền đồ.” Nghĩ đến chính mình có hai đứa con trai nhưng lại đối với đọc sách đều không có hứng thú, Chu thị cảm thấy có chút hâm mộ.

Trang Thư Tình cười cười, không có cha mẹ che chở đứa nhỏ luôn hiểu chuyện được sớm một ít, bởi vì bọn họ cần hết thảy đều phải dựa vào tài năng chính mình mới có được, không có người sẽ tự mình đưa đến trước mặt bọn họ, dù là có, cũng không dám tiếp thu, thiên hạ cho tới bây giờ đều không có thứ gì mà không phải trả giá.

Một hồi sau, Trang Thư Hàn liền trở lại, mẹ con hai người cũng không lại quấy rầy thêm nữa.

Xem đệ đệ an tĩnh đọc sách, Trang Thư Tình mài mực tiếp tục vẽ

tranh, nàng được thừa dịp giấy và bút mực đều là có sẵn nhiều họa một ít mới được.

Lại một ngày mới, Trang Bình Chí khai ở từ đường bái tổ tiên, đưa tỷ

đệ bọn họ bái thiên tế trời tiến nhập trên danh nghĩa của Lão Tứ Trang Trạch Hải, một chi này bởi vì Trang Trạch Hải sớm mất mà chặt đứt hương khói, hiện tại coi như là có thể tiếp tục.

Hai tỷ đệ cầm nén hương cúi đầu, như trước vẫn còn họ Trang, nhưng lại cùng Trang Trạch Lương vô có can hệ.

Chuyện của bọn họ đã sớm truyền đi trong tộc, hết thảy thu don tốt bụi bặm, Trang Trạch Dân mới tự mình mang theo tỷ đệ bọn họ đến các phòng, có người mềm lòng đỏ hốc mắt, liên tục nhận lời chúc, từ trong tay bọn họ

https://thuviensach.vn

lấy hồng bao, dù là kém cỏi nhất, cũng chỉ là không lắm thân cận thôi, Trang gia trừ bỏ Trang Trạch Lương một nhà sai lệch kia, thì gia phong kỳ

thật không sai.

Chuyện lo lắng đã thành, mắt thấy đệ đệ càng lúc càng có thể đảm đương, Trang Thư Tình yên tâm trong lòng, an tâm dưỡng thương bảy ngày rồi mới rời đi.

Trang Trạch Dân tuy rằng sớm biết quyết định của nàng, lúc này cũng nhịn không được mở miệng khuyên, “Đổng gia là đại gia tộc như vậy muốn suy tính gì đó đều có quá nhiều thứ, dù là có trưởng bối đau lòng cho ngươi, cũng sẽ có nhiều người hơn nhằm vào ngươi, Trang gia so với Đổng gia tất nhiên là khác xa không bằng, nếu có gia tộc có thể sánh bằng với Đổng gia cũng không nhiều, Thư Hàn đi Đổng gia có lợi cho hắn, Tình nha đầu ngươi không ngại đưa hắn đi xong rồi trở lại, chờ khi người giữ đạo hiếu xong, ta cùng bá nương ngươi nhất định làm chủ cho ngươi, tuyển giúp người trong sạch.”

”Thư Hàn giao cho ai ta đều lo lắng, đại bá, ta có một người đệ đệ như

vậy, toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ cũng chỉ có người tỷ tỷ này.”

Trang Trạch Dân có đầy bụng lời nói lại vì một câu vô cùng đơn giản như vậy mà lời nói đến miệng cũng chỉ có thể nén lại, thở dài một hơi, không có lưu lại.

Chu thị phân phó hạ nhân làm không ít lương khô, lại cùng nữ nhi nhiều đêm không nghỉ làm một bộ xiêm y, tính cả mấy bộ lúc trước làm đều xếp ở cùng nhau, mặt khác đem một bao bạc vụn nhỏ kẹp trong quần áo, nàng không dám cho hơn, có bạc này, trên đường đến kinh đô cũng ít đi một chút khổ sở.

Trang Thư Tình trầm mặc nhận lấy gắt gao ôm vào lòng, cúi đầu đa tạ.

https://thuviensach.vn

Chu thị vén vén tóc bên thái dương cho nàng, ôn thanh nói: “Khi nào ngươi thích trở lại thì hãy trở lại, bá nương nơi này không thiếu ngươi một đôi đũa cùng một thân xiêm y.”

”Thư Tình nhớ kỹ.” Sống qua hai đời lần đầu tiên cảm nhận được như

thế nào là thân tình nặng nghìn cân, Trang Thư Tình trong lúc nhất thời đều không biết phản ứng thế nào mới tốt, chỉ có thể ở trong lòng dùng sức nhớ

kỹ phần tâm ý tốt đẹp này.

Trang Thư Mẫn tiến lên đưa cho nàng nhất cái hộp gỗ, “Tuy rằng chỉ

mới ở chung vài ngày, nhưng ta biết ngươi ở bên ngoài chịu khổ cũng nhất định sẽ không về, ta đầu năm sau sẽ phải lập gia đình, khi người cần người nhờ cậy sẽ không có tỷ muội bồi tại bên cạnh ngươi... Cây trâm bạc này là lễ vật tỷ tỷ đưa cho ngươi trước, Tình muội muội, ngươi phải sống thật tốt.”

Trang Thư Tình mắt cay cay, dùng sức ân một tiếng, “Ta sẽ sống thật tốt, Mẫn tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta, tân hôn của ngươi ta cũng không về

được, nhưng lễ vật đã chuẩn bị, ngươi đừng ghét bỏ.”

”Đây là...” Mở ra một sấp tờ giấy ở cùng nhau, hình ảnh ở trên cùng kia khiến cho ánh mắt nàng tỏa sáng, bất chấp xe ngựa chút nữa chạy, gấp giọng hỏi, “Tình muội muội là ngươi vẽ?”

”Ân, ta vẽ thử, tỷ tỷ cảm thấy như thế nào? Có hợp tâm ý ngươi không? Nếu là cái này thực đẹp, có phải hay không sẽ có người mua?”

”Nhất định có người mua, nhất định có.” Trang Thư Mẫn vừa nói xong biên gật đầu, “Dù cho Đổng gia đối đãi với các ngươi không tốt, có tay nghề này các ngươi về sau cũng không cần lo lắng sẽ bị đói, không, không chỉ sẽ không bị đói, tình muội muội, nói không chừng ngươi còn có thể vì chính mình tích cóp một bút đồ cưới, hoa văn trình độ bực này, ngươi nhất định không cần chào hàng, nếu không trả năm trăm văn tiền, không, không trả một lượng bạc không thể bán, nhớ kỹ không?”

https://thuviensach.vn

Chu thị nghe được lời của nàng liền nhìn thoáng qua, mắt không khỏi cũng lộ dị sắc, vội vàng cầm qua một trương xem thử, này thật đúng là...

Một điểm không thể so ra không kém với thứ nàng dùng nhiều tiền mua về.

Có cái này đến trước môn đường, nàng cũng có thể yên tâm một chút.

Tình nha đầu thông minh, lại có tay nghề này phòng thân, về sau sống sẽ không kém.

”Tỷ tỷ nói như vậy ta liền an tâm, phía trước còn một mực lo lắng có phải hay không không thích hợp, thứ này tặng cho tỷ tỷ làm quà tân hôn lễ.”

Con đường phía trước tuy rằng được chính mình tự mò mẫm đi về

phía trước, không có người giúp đỡ, cũng không có đường thối lui, nhưng cuối cùng đã thấy được một điểm hi vọng, còn phải thích ứng với cái thế

giới này, nàng tin tưởng chính mình có thể ngày qua ngày sống thật tốt.

Vì không muốn bại lộ chính mình không phải đi kinh đô nhập vào Đổng gia, mà là muốn đi Hội Nguyên Phủ, Trang Thư Tình chỉ làm cho Trang gia mã phu đưa tỷ đệ bọn họ đến Lãnh sơn huyện, lấy cớ phải đi về

thu thập vài thứ này nọ liền mang người dời đi.

Về phần đại bá có hay không sẽ tin tưởng việc lấy cớ như vậy, kia đều chuyện râu ria, dù sao hắn cũng không có khả năng đuổi theo để hỏi kết quả.

Lại đến hồi xuân đường, tỷ đệ hai người quang minh chính đại đi vào, cũng rốt cục không còn một bộ dáng chật vật như trước.

Cao Tử Lâm bỏ qua chuyện trong tay đem hai người dẫn tới nhã gian, nhìn vẻ mặt bọn hắn liền biết chuyện mưu đồ kia của tiểu cô nương đã thành, hắn cũng không hỏi thăm nhiều, chính là nói: “Không nghĩ tới các ngươi còn có thể trở về, về sau có tính toán gì không sao?”

https://thuviensach.vn

”Không dối gạt Cao đại phu, chúng ta tính toán đi Hội Nguyên Phủ, lần này đến thứ nhất là muốn cám ơn Cao đại phu đã hỗ trợ, thứ hai cũng là muốn thông qua Cao đại phu thuê mã phu lúc trước kia, những người khác ta không tin được.”

”Cái này không khó, hắn có đôi khi cũng sẽ đi đến Hội Nguyên Phủ, các ngươi tính toán khi nào thì xuất phát?”

”Buổi sáng ngày mai.”

”Đi, các ngươi đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Ngày mai ta nói hắn trực tiếp đến nơi đó tìm các ngươi.”

”Trước khi đến ta đã đặt phòng ở quán trọ vinh quy rồi, phiền toái Cao đại phu.”

Quán trọ Vinh quy cách hồi xuân đường rất gần, cho dù trở về thị trấn cũng không về nhà, Cao Tử Lâm biết hai người kia cùng Trang gia đã triệt để kết thúc, thật không biết nàng sử dụng biện pháp gì có thể khiến cái người sĩ diện như Trang Trạch Lương kia nhả ra.

Thật muốn dạy ra một nữ nhi giống như nàng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 15: Khởi Đầu Mới

Trời mới tờ mờ sáng, Trang Thư Tình đã thức dậy, chuẩn bị một thân xiêm y trông có vẻ bụi bặm mệt mỏi, cũng để đệ đệ thay một bộ đồ mộc mạc tối màu, tại đường sảnh dùng điểm tâm không bao lâu hán tử trung niên kia đã đến.

Hai tỷ đệ lên xe ngựa, ra khỏi thành.

Vén màn xe, cuối mùa thu, thái dương chiếu lên người thật ấm áp, Trang Thư Tình kêu Trang Thư Hàn cũng ngồi xuống, “Không biết đại thúc họ gì.”

”Hồi tiểu thư, ta họ Trịnh, Trịnh Thất.”

”Trịnh đại thúc.” Trang Thư Tình dựa vào xe ngựa một chút rồi tiếp tục cùng hắn đáp lời, “Cao đại phu có cùng thúc nói qua?”

”Cái này không nhọc tiểu thư lo lắng, Cao đại phu đã nói, đi đến Hội Nguyên Phủ thời gian khoảng bảy ngày dường, nếu thời tiết tốt có thể đi nhanh hơn, sáu ngày liền có thể đến, thu ba lượng bạc.”

Khi nàng biếtvẽ một bức hoa văn có thể bán một lượng bạc hoặc nhiều hơn, Trang Thư Tình cảm thấy ba lượng bạc thực cũng không tính là nhiều, lộ trình xa như vậy, nàng cho rằng ít nhất cũng phải năm lượng bạc.

Nàng đã hỏi thăm qua, ngồi thuyền là chín lượng bạc, nguyện ý xuất bấy nhiêu bạc ngồi thuyền đều là những người giàu có, dân chúng bình thường xuất hành đều ngồi xe bò, tốt hơn một chút sẽ ngồi xe ngựa.

https://thuviensach.vn

Nguyên bản nàng cũng tính toán sẽ cắn răng ngồi thuyền, hai người cộng lại là mười tám lượng, nàng có đủ tiền, nhưng khi nghĩ đến sinh hoạt về sau liền nhẫn nhịn cái xúc động này, bao nhiêu bạc này phải lưu trữ lại phòng trường hợp khẩn cấp, đến Hội Nguyên phải thuê phòng ở, còn phải sinh hoạt, nơi nào cũng đều phải cần tiền, chút tiền ấy của nàng đều không thể lãng phí.

Nhưng nàng cũngbiết được bạc này là Cao đại phu lại giúp đỡ cho, trong lòng ghi nhớ nhân tình này, nàng cũng không có quá nhiều so đo, nhân tình về sau luôn có thể trả lại, hiện tại nàng nếu muốn chuyểnđến một nơi ở mới sao có thể sốngđược mà không có lòng tốt giúp đỡ.

Dọc theo đường đi coi như thuận lợi, ông trời có mắt không có đổ

mưa, xa phu đi chín con đường, biết một ngày đi bao nhiêu dặm đường là thích hợp, cái nào khách sạn không có hắc nhân, đại khái là Cao đại phu lúc trước từng có dặn, tính toán một đường ăn ở đều do hắn sắp xếp an bày, thời điểm cần dùng tiền đều do Trang Thư Tình trả, cũng là không bị tổn hại gì.

Trang Thư Tình mang một bánh đã ít đi, còn có chút bánh quy, bao Trịnh Thất ăn ở trọn gói, Trịnh Thất cảm thấy hai tỷ đệ này đối với mình tối, đương nhiên cũng đối với bọn học tốt hơn vài phần, mặc kệ Trang Thư

Tình hỏi cái gì, chỉ cần hắn biết được đều tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (*).

(*):không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ.

Đợi khi đến Hội Nguyên Phủ, Trang Thư Tình đối với thế giới này hiểu biết lại càng sâu thêm rất nhiều, ít nhất tâm trạng không cònxấu như

lúc trước.

Nhờ đệ đệ đi sạp bên cạnh mua chút bánh bột ngô, Trang Thư Tình nhìn về phía Trịnh Thất, “Phiền toái Trịnh đại thúc nhắn cho Cao đại phu https://thuviensach.vn

một câu, tình cảm của đại phu tỷ đệ chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng, về

sau định hậu báo.”

Trịnh thất liên tục gật đầu, “Nhất định, nhất định.”

Ý bảo đệ đệ đem giấy dầu bao đưa qua qua, “Một đường này đa tạ

Trịnh đại thúc, chút lòng thành nhỏ, mong đại thúc nhận lấy.”

Trịnh thất hàm hậu sờ sờ cái ót, cuối cùng vẫn tiếp nhận, hắn có cả

một đại gia đình cần nuôi dưỡng, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy.

Nhìn hướng xe ngựa rời đi, Trang Thư Tình sửa sang lại xiêm y cho đệ đệ, “Chúng ta trước tìm một khách điếm đặt chân, ngày mai lại đi tìm phòng ở.”

Trang Thư Hàn đáp ứng, nhận lấy bao đồ tự mình xách lên vai.

Đại Chu chia thành sáu phủ, Hội Nguyên Phủ là phủ thành cách kinh đô gần nhất, tất nhiên cũng phá lệ phồn vinh, trên đường cái, ngựa xe như

nước, những ánh mắt nhìn về phía hai tỷ đệ khó tránh khỏi lộ ra chút hèn mọn.

Sinh hoạt tại địa phương tốt con người sinh ra liền mang theo cảm giác ưu việt, thậm chí có chút tính tình bài ngoại, nhưng bọn họ tuyệt sẽ

không nói ra, chỉ biểu hiện sự mất tự nhiên.

Đã từng sinh hoạt tại thành phố lớn Trang Thư Tình thật lý giải được loại tâm tính này, toàn làm xem như không thấy, lôi kéo đệ đệ ngẩng đầu ưỡn ngực thông qua ngõ nhỏ đi tới phía sau ngã tư đường, khách điếm ở

phố lớn, bọn họ không đủ tiền chi trả.

Nhưng cho dù là ở địa phương hẻo lánh, Trang Thư Tình cũng tốn đến 480 văn tiền đặt ra hai gian phòng trung đẳng.

https://thuviensach.vn

Nhà trọ Vinh Quy tại Lãnh sơn huyện chỉ cần bốn mươi văn tiền một đêm, giá ở đây gấp sáu lần, từ đó có thể thấy, những vật khác khẳng định cũng không rẻ.

Trang Thư Tình càng thêm cẩn thận đem tiền gói lại.

Hảo hảo ăn một chút, hai tỷ đệ đóng cửa lại tính toán sổ sách.

Cầm ngọc bội được hai trăm lượng, Cao đại phu cho năm mươi hai, bá nương đưa mười hai, dọc theo đường đi dùng một lượng, còn lại hai trăm mười ba lượng cộng thêm hai trăm tiền đồng.

”Đây chính là toàn bộ gia sản chúng ta.” Trang Thư Tình đem ngân phiếu tách ra giấu tốt, lại đem bạc vụn đều khâu ở vài góc áo của đệ đệ, mặt khác lại đếm thêm cho hắn năm mươi tiền đồng, “Thời điểm nên dùng tiền thì phải dùng, đừng tiết kiệm quá, ngươi là lúc đang lớn, lúc trước nhiều thiệt thòi, hiện tại phải bắt đầu chậm rãi bồi bổ lại, chờ cuộc sống ổn định, tỷ tỷ liền nghĩ biện pháp đem hoa văn bán đi, rồi lại tiếp tục vẽ, không cần lo lắng sẽ không có tiền, những thứ này ngươi đều không cần bận tâm, đi thư tứ nhìn thứ xem, giấy và bút mực tỷ tỷ có thể mua giúp cho ngươi, muốn mua sách gì tỷ tỷ cũng không biết, vậy nên tự ngươi đi mua.”

Trang Thư Hàn cầm lấy tiền đồng, chần chờ nói: “Sách thật sự rất quý...”

”Ta biết.” Trang Thư Tình vỗ vỗ nơi giấu ngân phiếu, “Số bạc này chính là bị cho ngươi dùng để mua sách, sinh hoạt tiêu dùng của chúng ta cũng sẽ không có bao nhiêu, khinào tốt một chút tỷ tỷ sẽ đi tìm cho ngươi một học đường tốt để đọc sách, bất quá tỷ tỷ có chuyện muốn nói trước với ngươi.”

”Vâng, tỷ tỷ nói ta đều nghe.”

https://thuviensach.vn

”Ta này còn chưa nói đâu.” Trang Thư Tình cười, “Đọc sách là đúng, hiện tại chỉ có đọc sách mới có tiền đồ, nhưng đọc sách cũng không cần đem chính mình đọc thành con mọt sách, con đường đọc sách là để làm gì?

Chính là làm quan, làm quan là dựa vào những thứ học trong sách là đã có thể làm quan tốt sao? Đương nhiên không phải, nếu không thì người trong khắp thiên hạ chỉ cần đọc chút sách thì đều có thể làm quan rồi, làm quan phải hiểu rõ tình người, bất tử cân não, còn phải biết gạo giá bao nhiêu, bao nhiêu tiền một cân, muối giá di động có bình thường hay không, như vậy mới sẽ không bị cấp dưới nắm thóp.

Đương nhiên, nếu ngươi hướng về phía tham quan, những lời này nói cho ngươi đều vô dụng, nhưng ta không hy vọng có một đệ đệ làm tham quan, tham bạc khi dùng sẽ phỏng tay, ngươi không muốn ta bị chê cười, làm chuyện gì phía trước hãy nghĩ đến Trang Trạch Lương, ngẫm lại Trần thị, Trang Thư Đình cùng Trang Thư Diệu, ngẫm lại nương, ngẫm lại ta, ngàn vạn đã nghĩ kỹ rồi hãy làm, Thư Hàn, sinh hoạt làm cho ngươi sớm nhận ra được, ta biết ngươi nghe hiểu được, những lời này nhất định phải hảo hảo nhớ kỹ, biết không?”

Trang Thư Hàn dùng sức gật đầu, “Ta sẽ không làm cho bọn họ có cơ

hội chê cười tỷ tỷ, bất kính với nương.”

”Vậy ngươi liền đưa ra mục tiêu cho chính mình, sau đó hướng tới mục tiêu kia mà nỗ lực, tỷ tỷ biết ngươi nhất định làm được.”

Trang Thư Hàn không chút nghĩ ngợi nói: “Tỷ tỷ, ta muốn làm quan.”

”Người đọc sách đều muốn làm quan, nhưng là trước đó ngươi phải qua đợt xét khảo từ tiểu học trò trở thành tú tài, sau đó tham gia thi hương thi hội, cuối cùng làlên đi kinh đô đại khảo, đại khảo qua mới có cơ hội làm quan.”

https://thuviensach.vn

”Chỉ cần tỷ tỷ và ta có kết cục tốt, ta nhất định có thể trước bắt đầu trỏ

thànhtiểu học trò.”

”Không vội, trước đem diều cơ bản cốt yếu học tốt đi rồi lại nói cái khác, ngươi còn quá nhỏ, nếu là trúng tuyển sẽ bị lây nhiễm những tật xấu của thiên tài, thanh danh sớm truyền xa chưa hẳn là chuyện tốt.”

”Tỷ tỷ, cho dù có khảo trúng ta cũng sẽ không kiêu ngạo, ta không nghĩ trì hoãn.” Sáu năm, hắn chỉ có sáu năm, qua lúc này, hắn bắt đầu nỗ

lực sẽ không còn công dụng gì nữa, hắn không nghĩ tỷ tỷ sẽ vì hắn mà trì hoãn cả đời.

Trang Thư Tình không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy quá mức nóng vội, bất quá hiện tại nàng còn chưa có biết rõ ràng chương trình của khoa khảo này, chờ ổn định lại rồi lại nói sau, nàng cũng sẽ không đả

kích hắn, “Tỷ tỷ cho ngươi thêm một trăm hai mươi lượng ngân phiếu, ngươi cẩn thận giữ lại, có sách gì cần ngươi liền mua, không cần lo lắng cái khác, hết thảy đều có tỷ tỷ vì ngươi lo lắng.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 16: Nơi Đặt Chân

Trang Thư Tình không có nghĩ đến việc cho hài tử cầm một xấp ngân lượng như vậy ở nhà dân chúng bình thường mà nói có thể dùng đủ trong nhiều năm cũng dư giả, thông qua hiểu biết trong khoảng thời gian này, nếu nàng thực đem Thư Hàn trở thành một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu để

chiếu cố thì đó mới là mười phần sai.

Cổ đại mười lăm mười sáu tuổi đã thành thân, mười tuổi đã xem như

là tiểu đại nhân, huống chi Thư Hàn còn so người bình thường sớm thông minh hiểu chuyện, nàng lựa chọn lấy phương thức của người lớn cùng hắn ở chung.

Suy nghĩ liền an định lại một chút, Trang Thư Tình chỉ định ở tại khách sạn một buổi tối, dặn đệ đệ vài câu, liền đi ra cửa.

Đi đến nơi lái buôn thường tập trung mà Trịnh Thất đã nói qua, Trang Thư Tình trước ở một chỗ không xa đánh giá một hồi, liền nhận định một người nam nhân vừa đi qua.

Sở dĩ nàng nhận định nam nhân này, vì nàng thấy trong suốt khoảng thời gian từ nãy đến giờ hắn cũng không nói chuyện cùng người đi đường để chào hàng, mà lại an tĩnh ngồi ở một chỗ đọc sách.

Hẳn là một nam nhân biết chữ.

Hình như chỉ khi có người kêu tên của hắn thì hắn mới ngẩng đầu đáp lại, một lát có người từ trong nhà mang theo thức ăn tới chia một nửa cho https://thuviensach.vn

hắn, trong một tập thể như thế này hắn cũng không cùng những người khác nói chuyện, làm việc.

Người này phá vỡ hình ảnh về những người đọc sách ở trong lòng Trang Thư Tình.

Trong lòng nàng có một chút tò mò, nếu như đem so sánh, cũng sẽ

nguyện ý cùng người như vậy giao tiếp, người như vậy một khi thành tài sợ

là so với những hán tử lỗ mãng khác cao không thể với được.

Nhưng có đôi khi, người biết chữ đó lại chưa khai mở đầu óc mình, một ít quy củ vô hình liền có thể trói buộc hắn, dù sao đi trên một con đường đều có những khó khăn, dù có trải qua nhiều thêm lần này cũng không sao.

Trang sách bị một bóng người che khuất, nam nhân ngẩng đầu, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, hắn không chủ động mở lời chào, vẫn một mực như bình thường, khi có người đến cửa cũng không nghiêm cẩn ra ngoài chào đón, cũng chẳng sợ đó là một tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn lắm.

”Cô nương có việc?”

Cái lái buôn khác đều nhìn lại đây.

Trang Thư Tình khẽ gật đầu, “Ta nghĩ thuê một chỗ phòng ở, không cần quá lớn, cũng không quá nhỏ, không biết đại ca có còn phòng trống?”

”Tất nhiên là có.” Nam nhân đem phiếu tên kẹp vào trong sách, nhẹ

nhàng đóng sách lại, động tác đều lộ ra vẻ yêu quý khiến Trang Thư Tình buông xuống chút phân vân trong lòng, “Cô nương chính mình có thể làm chủ?”

”Đương nhiên, ở đây cũng không chỉ có một mình ta.”

https://thuviensach.vn

Nam nhân khẽ gật đầu, đứng dậy nhìn qua người bên trong trong một cái, nói: “A Lại, ta đi một chút, ngươi cho người xuống thay chỗ của ta.”

”Yên tâm, lái nữa sẽ có người khác thay.”

Nam nhân này rất rõ ràng, một khắc cũng không ngừng mang nàng nhìn ba phòng ở, lộ tuyến xây dựng rất tốt, dường không có lặp lại, chỉ là mất hơi nhiều thời gian.

Nhưng Trang Thư Tình cũng không thật vừa lòng, nếu không phái quá lớn, thì tiền thuê cũng sẽ không rẻ, nàng cùng Thư Hàn chỉ có hai gười không cần ở một nơi lớn như vậy, hoặc là ở những nơi phức tạp, những nơi nơi như vậy đối với một cô nương như nàng rất bất lợi.

”Thật sự rất có lỗi, mấy địa phương này cũng không thích hợp lắm, nhọc đại ca mang ta đi xem nơi khác.”

Nam nhân một đường thủy chung cùng Trang Thư Tình duy trì im lặng, lúc này cũng không vội đi, mà hỏi, “Cô nương có thể hay không nói kỹ càng một chút về nơi mà ngươi muốn chuyển đến, nhà ở cho mấy người, có kiêng kị cái gì, trong lòng ta cũng có thể chuẩn bị trước.”

Trang Thư Tình giương mắt nhìn hắn, nàng là một người hiện đại, không có quá nhiều cố kỵ, cũng biết ánh mắt của bản thân kỳ thực là có chút thất lễ, “Cũng là ta hàm hồ, ta có một đệ đệ mười tuổi cần chiếu cố, cũng không còn ai khác, chúng ta cần một chỗ ở an tĩnh nhưng không quá yên lặng, địa phương nhỏ một chút cũng không sao, nhưng mà phòng ở

không thể quá kém, láng giềng cũng không thể có người loạn thất bát tao, tỷ đệ chúng ta vì tìm người thân mà đến, trước khi tìm được người, thì an toàn là trước hết nên ta rất lo lắng.”

Nguyên lai là đến tìm người thân, nam nhân gật đầu, nhưng không có nhiều chú ý lắm, thấy được tiểu cô nương này suy nghĩ chu đáo đến mức https://thuviensach.vn

mệt nhọc, hai đứa nhỏ này tuổi cũng không lớn lắm không cần cố kị

nhiều...

”Ở đây ta biết có một nơi, bất quá đối phương ở goá, không biết ngươi có để ý?”

”Tất cả điều kiện khác đều có thể thỏa mãn?”

”Đương nhiên, có khi so với những yêu cầu của ngươi càng tốt hơn, giá cả cũng có thể thương lượng.”

Xem ra người kia là cùng nam nhân này có giao hảo, Trang Thư Tình cười,“Thỉnh cầu đại ca dẫn đường, có phải thích hợp hay không thì xem qua mới biết được.”

Hai người tới một chỗ khép chặt cửa phía trước, nam nhân tiến lên gõ cửa.

Rất nhanh, cửa từ bên trong mở ra.

”Tiểu đệ, sao ngươi lại tới đây? Vị này là...”

”Tỷ, chúng ta vào nhà nói.”

Phụ nhân trẻ tuổi vội vàng tránh ra một bên, Trang Thư Tình hướng phụ nhân dịu dàng nở nụ cười, hiểu rõ đây là hai tỷ đệ, trong lòng nàng liền có chút minh bạch.

Đứng trước cửa thị phi nhiều, dù không sợ nam nhân này là đệ đệ của mình, nhưng nữ nhân cũng cố kị miệng đời nên đóng cửa lại, Trang Thư

Tình nhìn liền càng yên tâm.

Nàng trên mặt biểu hiện là tin tưởng một người, nhưng trong lòng thủy chung vẫn là đề phòng, chính là người bình thường tuyệt nhìn không thấy được.

https://thuviensach.vn

Đây là một tứ hợp viện nho nhỏ, ba gian phòng ốc, sương phòng này có năm gian, sân không lớn, có thể phơi chút đồ ăn, dây thừng buộc một tấm chăn, nhìn khắp nơi đều thu thập được gọn gàng ngăn nắp.

Chủ ốc trung gian là chính đường, hai người sau khi ngồi xuống phụ

nhân liền mang trà lên cho bọn họ, chờ tiểu đệ nói ra lí do vì sao đến đây.

”Tỷ, tiểu cô nương này muốn thuê phòng ở...”

”Tiểu đệ, ngươi thế nào lại đi làm nghề này? Cha không phải nói không cho ngươi tiếp tục đi làm sao? Ngươi là người đọc sách, có thể nào dính tay vào việc này, hủy tiền đồ của ngươi thì như thế nào cho phải?”

”Nhưng mà trước đó, cha cùng nương phải tiếp tục uống thuốc, một nhà chúng ta mấy miệng cũng phải ăn mới có thể sống.” Nam nhân nhàn nhạt đáp lời, buông mi mắt xuống trong đó xoẹt qua một chút không cam lòng, nhưng rất nhanh lại che đi, hắn là nam đinh duy nhất trong nhà, trong thời điểm này sao có thể nào chỉ lo cho chính mình.

”Nơi này của ta còn có chút bạc, ta liền đi lấy...”

”Tỷ, chúng ta hôm nay không nói việc này.” Nam nhân cường ngạnh đánh gãy lời nói của phụ nhân, “Không muốn cho người ta nhìn thấy mà chê cười.”

Phụ nhân cắn môi, chần chờ lại ngồi trở lại.

Đây là một nữ nhân không biết có nhiều chú ý, Trang Thư Tình ở

trong lòng liền phán đoán.

Nam nhân liền hạ giọng, thanh âm nhu hoà, “Tỷ phu qua đời đã hai năm, phòng ở mơi này cũng không có ai, chẳng bằng cho thuê, cũng có thể

để tỷ thu thêm chút tiền, nếu người bình thường ta cũng sẽ không mang đến đây, tiểu muội muội này chỉ có một đệ đệ, đến Hội Nguyên Phủ này tìm https://thuviensach.vn

người thân, các nàng cần một nơi an toàn để đặt chân, tỷ ở nơi này bình thường cũng không thể cho người khác thuê, ta liền mang nàng đến đây nhìn một chút, tiểu muội muội, ngươi có thể đi chung quanh xem thử có vừa lòng không.”

”Thời điểm lúc vào ta đã xem qua, thật không sai, sẽ không biết đại tỷ

có bằng lòng hay không cho tỷ đệ chúng ta thuê.”

”Này...” Phụ nhân có chút tâm động, có thể thu thêm tiền tất nhiên là tốt, phu gia cũng không có người khác, chỉ cần nàng trông chừng quy củ, trợ cấp nhà mẹ đẻ cũng không người nào có thể nói nàng cái gì.

”Vậy đến thương lượng một chút tiền thuê đi.” Nam nhân lướt qua phụ nhân trực tiếp nói, “Đông sương phòng để không ít thứ, tây sương phòng cũng không thể ở, năm gian phòng ở đều cho ngươi thuê, một tháng tám trăm văn tiền, ngươi xem coi thế nào?”

Lấy hiểu biết của Trang Thư Tình, Hội Nguyên Phủ giá hàng cực cao, một gian khách sạn bình thường, bất quá là phòng khách bình thường đều nhu 240 văn tiền một buổi tối, tám trăm văn một tháng, có những năm gian phòng ở, này chẳng những không có thiếu nàng, mà còn so với giả cả bình thường tiện nghi không ít.

Dù là đến nơi khác cũng không nhất định sẽ rẻ như vậy, ánh mắt nhìn người của nàng vẫn là còn tốt, Trang Thư Tình không khỏi có chút tự đắc.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 17: Hai Người Thành Ba Người

“Về phần tiền thuê, theo như quy củ thì một nửa tiền thuê hàng tháng, ngươi đưa cho ta bốn trăm văn.”

”Tiểu đệ, tiền thuê liền tính...”

”Quy củ không thể phá.” Nam nhân nhìn về phía Trang Thư Tình,

“Đây là luật lệ.”

”Ta đã hiểu, vậy liền chuẩn bị văn thư.”

Nghe vậy liền biết tiểu cô nương này đã quyết định, lập tức nam nhân tìm giấy viết ra rồi chia làm hai, Trang Thư Tình nhận lấy nhìn mới biết được hắn tên là Trương Thư Thành, phụ nhân kêu Trương Tú Nhi.

Tiền thuê hàng tháng sẽ thu 1200 văn tiền, ngay lập tức Trang Thư

Tình thanh toán một lượng bạc cùng hai trăm văn tiền, tiếp theo liền đi khách sạn thu dọn đồ đạc đến nơi ở mới, đến buổi trưa hết thảy đều thu thập thỏa đáng.

Trương Thư Thành lúc này đã đi, Trương Tú Nhi nhiệt tình giúp đỡ

dọn dẹp, vị phụ nhân này cũng rất thích tỷ đệ hai người.

Có đứa nhỏ hiểu biết ai mà không thích, huống chi nàng về sau sẽ

không có khả năng sẽ có đứa nhỏ, đối với đứa nhỏ này càng có cảm tình.

Cơm trưa ba người cùng nhau ăn, Trang Thư Tình nói đệ đệ đi mua một cân thịt ba chỉ về, một bữa cơm càng kéo gần khoảng cách lại.

https://thuviensach.vn

Đuổi Trang Thư Hàn trở về phòng, Trang Thư Tình ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Trương Tú Nhi, “Tú Nhi tỷ, tỷ đệ chúng ta mới đến, có nơi nào làm không tốt tỷcứ nói, ngươi có quy củ gì cũng xin nói rõ, hết thảy đều thẳng thắn từ bây giờ sẽ tốt hơn là về sau sẽ mất hứng, tỷ nói có phải hay không?”

”Là cái này đúng là có lý.” Từ lúc hai đứa nhỏ này chuyển vào, nét cười trên mặt Trương Tú Nhi cũng khá cởi mở, nàng nói: “Ta gả vào đây một năm tiên phu đã qua đời, hai năm nay vẫn một mực làm người trông chừng căn nhà này, trừ bỏ người nhà mẹ đẻ thường đến thăm ta, cũng là người giao khăn tay sẽ tới, nàng gả tại thành Nam, nơi này là thành Bắc, một tháng nàng sẽ tới hai lần, các ngươi thấy nàng thì nhượng chút lễ, mặt khác ta dù sao cũng ở goá, về sau là các ngươi tìm được người thân, nếu là nam khách nhớ rõ là không nên mang người tiến vào, có đôi khi miệng lưỡi người đời chính là một con dao dùng để cắt thịt người, nếu không thấy máu sẽ không dừng tay, những cái khác thì cũng không có gì.”

”Được, ta nhớ kỹ.” Trang Thư Tình nhìn bên trong rổ kim chỉ có hoa khung thêu cảm thấy vừa động, “Tú Nhi tỷ, cái kia ta có thể nhìn một chút không?”

”Cái này?” Trương Tú Nhi cầm lại đây đưa cho nàng, “Có cái gì không thể nhìn, cũng không phải thứ quý giá gì.”

Còn nhớ thời điểm thịnh hành tranh thêu chữ thập Trang Thư Tình cũng thêu qua mấy tấm, nhưng thêu rất tốn thời gian, nàng lại không có thời gian, sau này liền không thêu nữa, nhưng vẫn còn nhớ rõ.

Chính là so với tranh thêu thật sự này đều rất tốt, chỉ cần chiếu theo hình vẽ thì thêu chữ thập thật sự cũng không khó.

Đường may bằng phẳng tinh mịn, đồ án tinh xảo, các màu thêu không có một tia tạp sắc, tại thế giới này nữ nhân phần lớn chỉ cần học nữ công, https://thuviensach.vn

đó là nguyên nhân Trang Thư Tình thấy may vá sống qua ngày cũng không có gì là không tốt, nhưng mà hiện tại, nàng lại không tin tưởng sẽ đi cầm kim để thêu.

Có ý tưởng là một chuyện, chân chính bắt đầu lại là một chuyện khác.

Nhưng mà tay nghề của Trương Tú Nhi này nếu so sánh, không chỉ

nàng, chính là Trang Thư Mẫn so ra cũng đều kém cỏi không ít.

”Tú Nhi tỷ đây là thêu cho chính mình dùng hay là...”

”Mỗi ngày ở nhà chính là đều thêu cái này, ta không cần dùng nhiều, cứ cách nửa tháng sẽ có người trong cửa hàng tới cửa thu, tuy rằng giá so với chính mình đi bán rẻ hơn, nhưng xét theo nhiều phương diện, thì ít thị

phi hơn, một mình ta không cần chi tiêu nhiều, nhưng mà nhà mẹ đẻ vài năm nay lại không yên ổn.”

Đại khái là do ít khi có người bồi nàng nói chuyện, Trương Tú Nhi thở

dài nói, “Trên ta nguyên bản còn có huynh trưởng, ở bên ngoài làm thêm cho người ta nhưng lại sảy ra rủi ro, dẫn đến cái chết, tẩu tử khi đó lại đang mang thai, vừa nghe tin tức này liền động thai khí, đứa nhỏ ngay lập tức được sinh ra, nhưng chính nàng lại không chống đỡ được, cũng đi theo đại ca ta, nương thân thể vốn không tốt, nằm trên giường một thời gian dài cũng không đứng dậy được, vẫn là sau này muốn có đám để ý hôn sự của ta chuyện đó mới trở lại bình thường, cha ở bên ngoài làm làm việc, cuộc sống mệt mỏi, vài năm nay thân thể càng không tốt, tiểu đệ... Tiểu đệ là người đọc sách duy nhất trong nhà, cũng không thể theo học tiếp nên đành thôi học, đi làm việc này biết là có thể sẽ hủy đi tiền đồ của hắn, nhưng có hắn mới miễn cưỡng khai thông tình trạng quẫn bách trong nhà, ta mặc dù có tâm, có thể giúp một tay nhưng ở một số địa phương khác cũng là có hạn.”

https://thuviensach.vn

Nói tới đây, Trương Tú Nhi vừa cười, “Hiện ở nhà có thể nhiều tiền thu hơn ta cũng cảm thấy cao hứng, có tám trăm văn tiền này, ta lại làm chút đồ thêu sống qua ngày, đó là trừ bỏ một mình ta muốn tiết kiệm chi tiêu hằng ngày, giúp đỡ trong nhà một lượng bạc luôn không thành vấn đề, đệ đệ cũng có thể có nhiều thời gian đọc sách hơn.”

Người còn sống liền không dễ, nữ nhân lại càng không dễ, tại cái thế

giới nam nữ không được đối xử bình đẳng là như vậy, ở hiện đại, cho dù chồng có mất, thì chỉ cần ra mặt tìm một việc làm là có thể nuôi sống chính mình, còn ở đây, lại chỉ có thể ở trong phòng từng ngày từng ngày, cho đến ngày chết thì mới có thể giải thoát.

”Tú Nhi tỷ ngươi đợi chút.”

Trang Thư Tình trở về phòng, đến chỗ đựng xấp hoa văn,ở bên trong lựa ra mấy tấm đưa đến trước mặt Trương Tú Nhi, “Trong ngàn vạn người, có thể ở lại dưới cùng một mái nhà đó là do chúng ta có duyên, cái này, coi như là lễ vật ta tặng cho Tú Nhi tỷ tỷ.”

Trương Tú Nhi mở ra, chỉ liếc mắt nhìn liền vội đem trở về, “Cái này muốn mua cũng không phải ít tiền, ta một người lớn như vậy sao có thể lấy của một cô nương nhỏ như ngươi, mau thu hồi đi.”

”Đây là ta vẽ, văn chương trên đó không phải của người khác, ta không cần mua, Tú Nhi tỷ tỷ không nên chối từ, muốn bao nhiêu ta có thể

vẽ ra bao nhiêu.” Trang Thư Tình tươi cười tinh nghịch, chọc cho người yêu thích.”

Trương Tú Nhi kinh ngạc, chợt như là nhẹ nhàng thở ra, “Đây là ngươi họa? Lúc trước ta còn lo lắng hai hài tử các ngươi miệng ăn núi lở, xem ra ta đã lo xa, cái này có thể bán không ít tiền, ngươi nhưng đừng ra ngoài bán lung tung.”

https://thuviensach.vn

Dừng một chút, Trương Tú Nhi lại nói: “Người ta giao khăn tay là một tú nương ở cửa hàng có chút danh tiếng, nếu không ngươi đừng có bán vội, ta cho người đưa tin cho nàng, để nàng đến đây một chuyến, những người khác ta khó mà nói được, nhưng nếu nàng nể mặt ta sẽ không khi ngươi nhỏ mà áp giá ngươi.”

Trang Thư Tình mừng rỡ, “Tự nhiên là không thể nào tốt hơn, ta còn đang lo lắng ở đây lạ nước lạ cái sẽ bị người khi dễ, cám ơn Tú Nhi tỷ.”

”Ta mới nên tạ ngươi, thật lâu rồi ta không có cao hứng như vậy, bình thường lời ta nói trong một tháng sợ là còn không nhiều bằng ngày hôm nay, ngươi thật muốn cảm tạ ta thì đừng vội vã chuyển ra ngoài, ở trong này bồi giúp ta, cả đời này a, thật sự là quá dài.”

”Việc khác thì khó mà nói, nhưng riêng việc này ta có thừa, chỉ cần Tú Nhi tỷ không chê chúng ta tỷ đệ phiền.”

”Thật sự?”

”Thật.”

Trương Tú Nhi mừng rỡ, hốc mắt đều hơi hơi phiếm hồng, nàng thật ra là một người yếu đuối, loại tịch mịch này, ăn sâu vào tận xương tủy.

Trương Tú Nhi là chủ nhà tốt, tính tình ôn nhu, không tính toán chi li, cũng bởi vì tịch mịch lâu ngày, sợ hai tỷ đệ này không sống quen nếu mất hứng sẽ rời đi, càng là dụng tâm đối đãi với bọn họ tốt, ăn uống nghỉ ngơi, Trang Thư Tình chưa nghĩ ra thì nàng đã nghĩ ra, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ

hết đưa đến trong tay hai người.

Dù là một người đối với người khác không dễ dàng buông xuống phòng bị như Trang Thư Hàn thì thái độ đối với Trương Tú Nhi cũng không khỏi mềm đi vài phần.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhìn hắn như thế, coi như đã quên mặt khác nàng cũng là một người không dễ tin tưởng người khác, tiền thức ăn không phải chỉ cho một người, qua vài ngày, Trang Thư Tình liền trả tiền thức ăn rõ ràng cho Trương Tú Nhi.

Trương Tú Nhi lúc này nửa câu cũng không từ chối, sảng khoái nhận lấy, phảng phất như sợ Trang Thư Tình thay đổi chủ ý sẽ rời đi, bình thường chỉ cần một bàn liền có đủ cho ba người ăn cơm, muốn nàng thêm tiền nàng đều nguyện ý.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 18: Kiếm Tiền

Hôm sau, Trang Thư Tình cũng mua giấy và bút mực về. Tuy rằng những thứ mua được không tính là cực tốt, nhưng cũng không phải quá kém.

Nàng có cảm giác mình thật sự đã trở thành một người mẹ, nguyện ý vì đứa con của mình mà làm hết thảy mọi việc, chỉ cần hắn thành công là được.

Trang Thư Hàn cũng cắn răng đem mười hai lạng bạc mua hai quyển sách, mỗi ngày nâng niu không rời.

Trang Thư Tình thấy như vậy cũng không ổn, rõ ràng cần phải sắp xếp thời gian biểu cho hắn, cứ cách nửa giờ liền nói hắn đứng lên đi lại một lát.

Sau khi ăn cơm xong, sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ (*), càng đừng nghĩ tới chuyện buổi tối thắp đèn để đọc sách, thời đại bây giờ nếu có vấn đề gì về

mắt chắc chắn sẽ không có cách chữa trị.

(*) một tiếng. Một canh giờ là 2 tiếng

Trang Thư Hàn cũng rất biết nghe lời, tỷ tỷ nói như thế nào hắn liền làm như thế đó, không cần nghĩ ngợi thêm chút nào. Tuy bây giờ còn chưa kiếm ra tiền, Trang Thư Tình cũng không tiết kiệm quá mức chi phí ăn mặc, hai ngày ăn một bữa thịt, còn có hôm lại mua một chút xương đầu rẻ

tiền về hầm canh cho Trương Thư Hàn. Không chỉ có hai tỷ đệ uống, Trương Tú Nhi cũng có phần, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt ba https://thuviensach.vn

người rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Trương Thư Thành từng đến thăm một lần, thấy bọn họ ở chung tốt như vậy cũng an lòng.

Mấy ngày sau khí trời càng lạnh, ban ngày mặt trời vừa lên, ba người sẽ đều ngồi ngốc ở trong sân. Ở một bên Trương Tú Nhi làm nữ hồng, hai tỷ đệ liền nâng cái bàn ra, mỗi người chiếm một góc, một người đọc sách luyện chữ, một người vẽ hoa văn. Rõ ràng ba người quen biết nhau không lâu, nhưng nhìn vào đều thấy thoải mái giống như người một nhà.

”Đốc đốc đốc...”

Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn hướng Trương Tú Nhi.

”Chắc là người tới lấy khăn tay của tỷ.” Trương Tú Nhi buông công việc đứng dậy, phủi nhẹ mấy sợi chỉ trên người cùng trên đầu, bước ra mở

cửa cửa.

”Dệt nương, người đã đến rồi.”

”Hiếm khi ngươi chủ động đi tìm ta, làm sao ta lại không đến cho được.”

Người vừa tới nói chuyện ôn nhu, dắt tay Trương Tú Nhi cùng bước vào sân. Đợi vào trong viện, thấy còn có người khác ở đây, bước chân Dệt nương sững lại: “Đây là...”

”Hai tỷ đệ đến Hội Nguyên tìm người, tạm thời ở trọ nhà ta.” Trương Tú Nhi mời Dệt nương ngồi xuống, lại nhanh nhẹn đi bưng trà đến, rồi lại cầm một cái ghế con ngồi xuống bên cạnh.

”Tỷ tỷ gọi là Trang Thư Tình, đệ đệ gọi là Trang Thư Hàn, đều là những đứa nhỏ có hiểu biết, đây là Dệt nương, các người cũng gọi nàng là tỷ tỷ đi.”

https://thuviensach.vn

”Dệt tỷ tỷ.”

Dệt nương đè xuống nghi hoặc trong lòng, gật đầu mỉm cười: “Đều là hài tử ngoan, có các ngươi ở bên cạnh chiếu cố Tú Nhi, tỷ cũng an tâm hơn.”

”Thật ra Tú Nhi tỷ chiếu cố tỷ đệ chúng ta.” Trang Thư Tình trả lời một câu, đem sách vở của đệ đệ gom lại, rồi nói: “Thư Hàn, đệ vào nhà đọc sách đi.”

”Vâng.” Trang Thư Hàn đứng dậy, cũng không nói gì thêm, chỉ chắp tay vái chào Dệt nương, ôm lấy sách vở giấy bút vào phòng.

Trong khoảng thời gian này được ăn ngon, lại không có việc gì lo lắng, trên người hắn càng có thêm chút thịt, khí sắc cũng rất tốt, thiếu niên nho nhỏ nay đã lộ ra bộ dáng tuấn tú. Bộ dạng tỷ đệ bọn họ đều rất giống mẫu thân, lại không có chút nào giống với Trang Trạch Lương.

Mặc dù Dệt nương còn có chút cảm giác xa lạ với tỷ đệ hai người, nhưng lúc này nhìn thấy một bộ dáng tiểu đại nhân của Trang Thư Hàn, không nhịn được nở nụ cười: “Được dạy bảo rất tốt.”

”Thư Tình làm tỷ tỷ rất tốt.” Tuy Trương Tú Nhi không được Trang Thư Tình kể rõ lại chuyện trong nhà mình, nhưng đã nhiều ngày ở chung, nàng cũng nhìn ra được người tỷ tỷ này có bao nhiêu dụng tâm, thật sự là không thua gì sự quan tâm của cha mẹ.

Dệt nương nhìn tiểu cô nương một thân áo trắng thuần khiết, gương mặt trái xoan nho nhỏ, cái mũi thanh tú, đôi môi không son mà hồng, nhưng xuất sắc nhất vẫn là ánh mắt kia,lúc cười rộ lên, đôi lông mày cũng cong lên, khiến người khác nhìn thấy cũng không kìm lòng được mà muốn cười theo, cho dù không cười theo thì cũng phải có hai phần vui vẻ, người như vậy, trời sinh luôn khiến cho người khác có ra lòng yêu mến ngay từ

lần đầu gặp mặt.

https://thuviensach.vn

”Thư Tình, đem mấy hoa văn muội vẽ ra cho Dệt nương xem đi.”

Hiện tại, Trang Thư Tình rất có lòng tin tưởng đối với những hoa văn mình vẽ, nghe vậy liền đi chọn ra mấy hoa văn đã được hong khô đưa cho Dệt nương xem.

”Gọi ngươi qua đây là muốn cho ngươi xem thứ này, khả năng vẽ hoa văn của Thư Tình rất tốt, ta thấy còn vẽ đẹp hơn cả hoa văn của những vị tú tài kia,mọi thứ ở đây muội ấy đầu lạ lẫm, nếu vội vàng ra bên ngoài bán ta sợ muội ấy bị chèn ép. Ngươi quen biết nhiều tú nương, dù là người mua không được bao nhiêu, nhưng cũng có thể giúp muội ấy kiếm chút tiền, Thư Tình là một tiểu cô nương, xuất đầu lộ diện ra bên ngoài cũng không tốt.”

Trương Tú Nhi nói chuyện rất dụng tâm, Dệt nương cũng đã nhìn qua nhìn lại năm bức hoa văn kia vài lần, bức nào nàng cũng thích.

Tú Nhi nói rất đúng, những hoa văn này vẽ mới mẻ độc đáo hơn các tú tài rất nhiều, nếu tất cả các bức hoa văn của Trang Thư Tình đều đẹp như

vậy, lỡ đâu hôm nay nàng không đến đây, không biết đã bỏ lỡ cơ hội tốt tới mức nào.

”Có thể cho ta xem những bức hoa văn còn lại hay không?”

Nhìn qua nét mặt của Dệt nương, Trang Thư Tình liền biết nàng ấy đã bị hấp dẫn, sảng khoái vươn tay lấy hơn mười bức hoa văn đưa tới.

Dệt nương nhanh chóng xem hết tất cả, xem xong liền vỗ bàn: “Tỷ sẽ

mua tất cả, muội định chào giá bao nhiêu một bức?”

”Nghe Tú Nhi tỷ nói Dệt tỷ tỷ là một tú nương ưu tú, khẳng định tỷ

hiểu biết rõ giá thị trường hơn so với muội, tỷ xem rồi ra giá đi, Tú Nhi tỷ

là người tốt, muội tin Dệt tỷ tỷ có thể thường xuyên đến thăm tỷ ấy thì cũng không phải là người hay bắt nạt người khác.”

https://thuviensach.vn

”Thật sự là một tiểu cô nương khéo miệng.” Dệt nương liếc mắt nhìn Trương Tú Nhi: “Đây là một nha đầu có thể nhìn thấu lòng người, chỗ nào cần ngươi lo lắng sao.”

Trương Tú Nhi mỉm cười: “Như thế có gì không tốt sao? Ta thích muội ấy như vậy hơn.”

”Vậy cứ theo ý muội đi.” Dệt nương lại cúi đầu đếm một lần: “Nơi này có

mười bảy bức, có hai bức quá mức đơn giản, năm trăm văn một bức, năm bức này mỗi bức trả 1200 văn tiền, bốn bức này mỗi bức 1600 văn tiền, còn lại sáu bức này hai lượng một bức, muội có vừa lòng với mức giá này không?”

So với giá nàng nhẩm tính lúc trước còn cao hơn, đương nhiên Trang Thư Tình hoàn toàn không có ý kiến gì, chỉ là mười bảy bức đã có thể bán nhiều tiền như vậy, nàng còn có mười bảy bức nữa, hơn nữa về sau còn có thể vẽ tiếp, không lo không có tiền.

”Dệt tỷ tỷ là người phúc hậu, muội nghe theo quyết định của tỷ.”

”Chẳng qua lúc ra ngoài tỷ không biết sẽ có vụ mua bán này, hiện tại tỷ không mang theo nhiều bạc, mấy thứ này cứ để ở đây, tỷ trở về một chuyến, buổi chiều sẽ qua.”

”Không sao.” Trang Thư Tình đem những thứ này đẩy qua phía Dệt nương, bạn của Tú Nhi tỷ, cũng không cần phải đề phòng quá mức: “Lúc nào Dệt tỷ tỷ sang đây rồi đưa bạc sau cũng được.”

Dệt nương nhoẻn miệng cười: “Cũng được, chạy được hòa thượng chứ

chạy không được miếu, vậy đi, tổng cộng là hai mươi lăm lượng hai vạn https://thuviensach.vn

bốn trăm văn tiền, trước tiên tỷ sẽ đưa muội số lẻ, hai mươi lượng nữa ngày mai tỷ sẽ đưa qua.”

”Dệt tỷ tỷ là đường làm ăn của muội, bốn trăm văn liền không tính, sau này

còn phải làm phiền dệt tỷ tỷ quan tâm.”

”Vậy tỷ không khách khí đâu.” Lấy ra từ trong hà bao năm lượng bạc vụn, Dệt nương cẩn thận cất mấy bức hoa văn lại. Đột nhiên đi ra ngoài một chút đã mất hai mươi lăm lượng hai, nghĩ tới đây nàng cũng có chút đau lòng, nhưng khi nghĩ sẽ đem nhưng bức hoa văn đa dạng này bán ra, về sau nhất định sẽ được hoan nghênh lớn. Nhẩm tính có thể sẽ kiếm được gấp mấy lần số vốn đã bỏ ra, tâm tình nàng cũng hòa hoãn đi nhiều.

” Mấy đồ thêu như vậy muội vẫn còn sao?”

”Tất nhiên là còn, Dệt tỷ tỷ chờ một lát.”

Trang Thư Tình đi vào phòng, Dệt nương nhỏ giọng nói với Trương Tú Nhi:“Cô nương như vậy, nhà bình thường sẽ không dưỡng ra được, ngươi có hỏi rõ ràng lai lịch của hai tỷ đệ này chưa?”

”Ngay từ đầu cũng hỏi thăm hai câu, Thư Tình chỉ nói mẫu thân qua đời, tới tìm người thân nương tựa, sau đó cũng không kể thêm chuyện khác, ta cũng không hỏi nhiều hơn. Nếu trong nhà không có chuyện gì khó xử, một tiểu cô nương đang tuổi đàm hôn luận gả như nàng làm sao lại mang theo đệ đệ xuất đầu lộ diện ra bên ngoài? Ta cũng nhận định, làm bạn cùng bọn họ rất tốt, tra hỏi rõ ràng để làm gì cơ chứ?”

Nghĩ đến tỷ muội cùng nhau lớn lên từ bé của mình, tuổi còn trẻ đã phải thủ thân cho chồng, bên cạnh lại không có một đứa con, hốc mũi Dệt https://thuviensach.vn

nương có chút chua xót, cố nén nước mắt. Đúng vậy, người sống ở đời đều có những điều khó nói, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ?

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 19: Tìm Đường Đi Khác

Thấy Trang Thư Tình đi đến, hai người liền ngừng câu chuyện.

”Nhiều như vậy sao?”

”Mấy ngày nay muội vẽ liên tục, dưới này là mấy bức vẽban đầu, có chút mới lạ, Dệt tỷ tỷ nhìn xem có thể bán được không.”

Dệt nương cẩn thận lật một bức xem, mặt trên đều không có vẻ gì mới, lại nhìn đến mặt sau, cũng xem kĩ từng bức rồi đặt xuống: “Mấy bức này không được.”

Trang Thư Tình nhặt lên xem thử, cảm thấy cũng không vừa lòng lắm.

”Tỷ quen biết rất nhiều tú nương, muốn bán mấy bức này cũng không khó. Nhưng theo ý kiến của tỷ, nếu bán cho những người khác sẽ không giống như bán cho tỷ. Trước tiên, không nói tới việc các nàng có thể dứt khoát đưa ra nhiều bạc như vậy hay không, chính là nếu như lấy ra, mỗi lần muội đều bán nhiều như vậy,tất nhiên các nàng sẽ ép giá. Thế này chẳng khác nào muội đang cạnh tranh với chính mình, cũng chỉ có một mình muội mệt mỏi, các tú tài bán hoa văn là vì sống tạm, vì muốn mua thêm vài quyển sách. Dù sao bọn họ cũng là người đọc sách,việc trước hết phải làm là đọc sách, nên một tháng bán một bức là đủ rồi, cho nên giá hoa văn chắc chắn sẽ không giảm xuống. Những bức vẽ này của muội, tuy rằng đều có chất lượng tốt, nhưng số lượng lại quá nhiều, tất nhiên bọn họ sẽ cố gắng ép giá xuống, về sau nếu muốn nâng giá trở lại sẽ càng khó hơn.”

https://thuviensach.vn

Đúng rồi, ánh mắt nàng thật thiển cận, chỉ muốn nhanh chóng kiếm chút tiền để chuộc lại ngọc bội, lại đã quênmất quy tắc của thị trường.

Trang Thư Tình trịnh trọng cúi đầu với Dệt nương: “Cám ơn Dệt tỷ tỷ

đã nhắc nhở, do muội bộp chộp thiếu suy nghĩ.”

Dệt nương nâng nàng dậy, ôn nhu cười: “Muội không chê tỷ nói nhiều là tốt rồi, nếu có cơ hội, muội nên tiếp xúc với việc thêu trang, nếu có thể

được các nàng coi trọng, thìtiền đến tay liền ổn định.”

Trang Thư Tình cảm thấy động tâm, mơ hồ liền có ýtưởng,cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, nói: “Tài nghệ của muội không bằng ai, thêu tranh làm sao có người để ý.”

Kỳ thực Dệt nương vừa nói xong cũng lập tức hối hận, nàng là một mình tú nương, nguồn tiêu thụ vốn không bằng như thêu tranh, nếu có hoa văn xuất sắc, lại dựa vào một tay thủ nghệ cùng tài năng giỏi là có thể mở

mộtcửa tiệm. Những người thêu tranh cũng có thể tự đilấyhoa văn về, đó chẳng khác nào tự mình chặn mất đườngsống sao?

Nghe được Trang Thư Tình nói như vậy, tất nhiên nàng sẽ không khuyên nữa, chỉ hận không thể khuyên Trang Thư Tình không cần có cái tài năng ấy mới tốt.

”Trên thị trường, hoa văn trên diện rộng rất khan hiếm, muội chỉ cần dụng tâm một chút ở mặt này, hơn nữa giá cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Trước mắt giá bán cao nhất là một trăm lượng cho một bức bát trang bình phong, tỷ cũng có may mắn được thấytấm bình phong này một lần,đó là bức bình phong đẹp nhất mà tỷ từng thấy. Vậy nên cho dù muội không bán được cái giá kia, thì mười hai hay hai mươi lượng cũng đã tốt rồi. Chủ yếu chỉ cần hạn chế số lượng một chút, không cần làm hỏng giá trên thị trường.”

”Muội nhớ kỹ, cám ơn Dệt tỷ tỷ nhắc nhở.” Trang Thư Tình thành tâm nói lời cảm tạ, lúc trước, nàng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

https://thuviensach.vn

Vừa mới trả xong nợ, Trang Thư Tình hào phóng muađến hai cân thịt, lại mua thêm một con cá, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn đa dạng.

Bởi vì có khách, nên Trang Thư Hàn dùng cơm trong phòng.

Ba nữ nhân ngồi một bàn, bên trong Trang Thư Tình là một linh hồn thuần thục, trí tuệ cũng không thấp, cùng nhau trò chuyện rất vui.

Hôm sau, lúc Dệt nương đưa bạc đến còn dẫn theo ba người, đều là tú nương.

Trang Thư Tình học tốt lời khuyên, cũng chỉ lấy ra mười bức hoa văn chia cho các nàng, có Dệt nương ở đây, tất nhiên giá bán cũng được đẩy lên cao, hơn nữa các tú nương còn nói về sau sẽ thường đến chỗ nàng mua hoa văn.

Nhớ tới việc Trương Tú Nhi đang ở góa, Thư Hàn cũng bận học tập, luôn có người đến người đi sẽ không tốt, Trang Thư Tình định ra rõ ràng, mỗi tháng vào ngày mười tám, hai mươi tám mới bán đồ.

Như vậy, nàng cũng có thể dành chút thời gian lo lắng những chuyện khác.

Trương Tú Nhi thấy mỗi ngày nàng đều chạy ra ngoài, nhịn vài ngày cuối cùng không thể nhịn thêm nữa, đợi đến khi người trở về liền kéo nàng lại khuyên nhủ: “Tỷ biết muội vội vã tìm người thân, nhưng việc này thật sự không cần gấp như vậy, hiện tại muội đã đến tuổi nghị thân, việc này cần phải giữ ý một chút, đừng có cả ngày đều chạy ra bên ngoài, Hội Nguyên Thành lại lớn như vậy, bị người ta thấy thế về sau sẽ bất lợi cho muội.”

Từ ngày Dệt nương tới, trong đầu Trang Thư Tình liền xuất hiện một ý tưởng.

https://thuviensach.vn

Nàng không thể làm đại phu, nhưng mấy cáibệnh cảm mạo ở thời đại nàyđều có thể rút ngắn tuổi thọ con người, nàng cũng không nghĩ sẽ hoàn toàn buông tha cho ý tưởng ấy. Ít nhất say này vào thời điểm Thư Hàn có gì bất trắc, nàng sẽ không bởi vì không có chuẩn bị mà chân tay luống cuống, nếu biết chút ít về y học, thời khắc mấu chốt sẽ có thể cứu người.

Cho nên nàng muốn lặng lẽ chuẩn bị một bộ dụng cụ giải phẫu, đến khi cần cũng có thể sử dụng, nhất định không phải chỉ một chút bạc là đủ.

Về sau Thư Hàn muốn vào học, cũng sẽ phải chi rất nhiều, còn có chi tiêu hằng ngày của bọn họ, còn muốn chuộc lại ngọc bội, nơi nào chỗnào cũng đều cần đến tiền.

Nàng vốn cho rằng có tài cán vẽ vài bức hoa văn có thể giúp nàng giải quyết mọi vấn đề, nàng cũng tính toán sẽ giống như trước đây sống an ổn ngây ngốc hai năm,nhưng lời nói của Dệt nương lại chặt đứt ý niệm củanàng.

Tất nhiên nàng sẽ nghĩ một con đường phát triển khác.

Trong lòng nàng đã lóe lên một chút ý tưởng về con đường này.

Nàng không lo không có hoa văn mới, cứ bán đi như vậy sẽ làm hư thị

trường, nếu chỉ biết bán qua tay vài tú nương, không bằng bản thân tự ra bên ngoài bán thành phẩm?

Mấy ngày nay nàng ra bên ngoài cũng không làm gì khác, chính ở chợ

xem giá thị trường, đồng thời cũng đã tìmra cửa hiệu mặt tiền.

Nàng biết có một số việc nếu đã có ý tưởng thì phải hành động lập tức, nếu cứ chần chừ thì cái gì cũng làm không thành.

Con đường này nếu bước đi mặc dù có thể sẽ không thành công, kể cả

việc nàng đã lường trước tổn thất, cùng lắm đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác thôi.

https://thuviensach.vn

Tại hiện đại sống gần ba mươi năm, lại có xuất thân như vậy, nàng đã có thói quen độc lập, cũng có thói quen tự quyết định mọi việc, nhưng lại quên mất bây giờ đã cóngười lo lắng cho nàng.

Người phụ nhân có lẽ yếu đuối, có lẽ không tính bản lãnh, có lẽ lợi dụng tỷ đệ bọn họ đến để xua đi tịch mịch,nhưng sự quan tầm của nàng dành cho mình cùng Thư Hàn đều rất chân tâm thật ý. Trang Thư Tình vốn cũng tính toán chờ cửa hàng mở ra, sẽnhờ nàng làm tú nương, lúc này cũng sẽ không che giấu nữa.

”Tú Nhi tỷ, muội tính mở một cửa hàng.”

Trương Tú Nhi ngẩn ra: “Muội đi ra ngoài không phải tìmngười thân, mà là đi xem mấy cửa hiệu mặt tiền?”

”Tìm người thân không chắc chắn có thể tìm được, muội phải lo lắng rất nhiều cho Thư Hàn, về sau đệ ấy tất yếu phải học lên, vì thế sẽ có nhiều chỗ cần tiêu tiền, muội sẽ vẽ hoa văn, có thể mời tú nương làm thành phẩm bán trong cửa hàng, vậy sẽ tốt hơn chỉ bán hoa văn.”

”Nhưng muội bán hoa văn một tháng cũng có thể kiếm không ít tiền, tính toán sơ lược, qua một năm có thể kiếm hai ba trăm lượng bạc, so ra đã hơn rất nhiều người.”

Một năm chỉ đủ cho nàng chuộc ngọc bội, nàng làm sao có thể thỏa mãn, Thư Hàn càng lúc càng lớn hơn, nàng sẽ không thể lo nổi, nhưng trong lúc này nàng không thểnói hết chophụ nhân thiện lương nhát gan này hiểu, đành phải hàm hồ nói: “Muội có rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền, số

tiền đó sẽ không đủ.”

Trương Tú Nhi có chút hoảng, nàng không biết việc gì lạicần nhiều tiền như vậy, nàng lo lắng trước khi Thư Tình kịp kiếm tiền thì thanh danh đã hỏng hết, hủy cả một đời.

https://thuviensach.vn

”Tú Nhi tỷ không cần lo lắng, muội vốn cũng không tính nghị thân, nương qua đời một năm, muội còn phải giữ đạo hiếu hai năm, hiện tại không cần nhắc đến việc này.”

Trương Tú Nhi giật mình, đúng rồi, hai tỷ đệ đều ăn mặc mộc mạc, lúc trước nàng cứ tưởng là hai người túng quẫn, không có tiền mua thêm quần áo mới, thì ra là còntrong thời kỳ giữ đạo hiếu.

Không biết nên khuyên thế nào nữa, lại không muốn để Thư Tình tiếp tục bôn ba bên ngoài, Trương Tú Nhi thở dài, nói: “Muội quên đệ đệ tỷ

đang làm gì rồi sao? Muốn tìm cửa hiệu mặt tiền phải thì hỏi hắn mới đúng, dùlà hắn không biết, cũng có thể đi hỏi thăm giúp, ngày mai tỷ gọi hắn đến một chuyến, muội đừng đi ra ngoài nữa.”

Trang Thư Tình cười rạng rỡ: “Tốt.”

Sáng hôm sau, Trương Thư Thành lại tới, trong tay còn cầm một cái vò.

”Nương làm dưa muối, nói đệ mang qua cho tỷ một vò.”

Trương Tú Nhi nhận lấy, vẻ mặt tràn đầy vui mừng: “Tỷ đã quên cách muối dưa, chỉ thích ăn của nương làm, đệ ngồi đi, tỷ đi châm trà cho đệ.”

Nhìn tỷ tỷ bận việc, Trương Thư Thành hỏi: “Người khác giúp ta trông bàn, đệ phải nhanh chóng quay về, tỷ kêu đệ lại đây có chuyện gì?”

”Là ta tìm huynh.” Trang Thư Tình từ ngoài tiến vào, kêu một tiếng Tú Nhi tỷ liền ngồi xuống một bên: “Ta muốn thuê cửa hàng, Tú Nhi tỷ đau lòng ta, không muốn ta ở bên ngoài bôn ba, liền gọi huynh đến, làm phiền đại ca đến đây một chuyến rồi.”

Trương Thư Thành nhướng mày: “Muội muốn buôn bán?”

https://thuviensach.vn

”Ân, có quyết định này.”

”Muội mới bao lớn? Đệ đệ muội mớimới bao lớn? Dù cho trong tay muội có tiền vốn, nhưng không có năng lực thìmua bán thế nào? Dù là làm, nhưng sẽ có người tín nhiệm các người, nguyện ý mua hàng của các người sao?”

”Là muội làm, không phải Thư Hàn.” Trang Thư Tình sửa chữa lại, nói:“Đại ca không cần lo lắng những việc ấy, nếu trong tay huynh cócửa hiệu mặt tiền thích hợp thì cho muội thuê trước là được.”

”Tất nhiên ta có cửa hiệu mặt tiền, muội còn sợ sẽ không thuê được sao, đương nhiên ta sẽ không đẩy tiền tài sắp vào trong tay ra bên ngoài.”

Tiếp nhận trà của tỷ tỷ đưa tới, vẻ mặt Trương Thư Thành nhàn nhạt nhìn Trang Thư Tình: “Muốn mặt tiền cửa hiệu bao lớn? Có yêu cầu gì thêm không?”

”Mặt tiền cửa hiệu trung đẳng là được, muội tính bán đồ thêu, có khả

năng sẽ bán thêm mấy bức tranh thêu khác, cho nênchung quanh cửa hiệu mặt tiền không thể có cửa hàng làm việc bẩn, tốt nhất là chung quanh phải tương đối sạch sẽ, bán gì cũng được, thượng vàng hạ cám (đủ các loại, từ

tầm thường đến cái quý nhất), trong tay đại ca có hay không?”

”Có hai chỗ, hiện giờ ta dẫn muội đi xem một lát?”

”Được, đại ca chờ, muội đi một chút sẽ trở lại.”

Trang Thư Tình đi đến phòng đệ đệ.

”Tỷ tỷ phải đi ra ngoài một lát, một lúc nữa đệ đi mua chútthịt về, nói không chừng Trương đại ca sẽ ở chỗ này ăn cơm.”

Trang Thư Hàn lắc đầu: “Đệ đi cùng với tỷ tỷ.”

https://thuviensach.vn

”Không cần...”

”Không được, đệ là nam nhân trong nhà, việc này vốn phải để đệ đi làm, chỉ vì đệ nên tỷ tỷ mới phải mệt nhọc, như Tú Nhi tỷ đã nói, tỷ tỷ vẫn nên cố gắng hạn chế ra ngoài mới tốt, hiện tại đệ còn tốt hơn tỷ tỷ, đúng ra đệnênra mặt mới tốt.”

Đệ đệ biết đảm đương như vậy, Trang Thư Tình vừa vui mừng lại vừa xót xa, chỉ khi có cuộc sốngkhó khăn thìđứa nhỏ mới có thể sớm hiểu chuyện, trước đây nàng vẫn nghĩ rằng muốn trở nên nổi bật thì phải có trả

giá.

Đứng đó ngây người một lát, Trang Thư Hàn đã thu thập thỏa đáng, trong khoảng thời gian này cũng đủ để nànghiểu, hiện tại có nói cái gì cũng không cãi được ý kiến củađệ đệ, nghĩ tới mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều đọc sách, ra ngoài một chút cũng tốt, rõ ràng cái gì cũng không nóiliền đi ra cửa.

Bên ngoài, Trương Tú Nhi đã ở thấp giọng dặn tiểu đệ: “Nếu như thấy được, đệ nên giúp áp tiền thuê xuongs một chút, đừng trả giá cao, nếu để tỷ

biết tỷ đệ các nàng chịu phải thiệt thòi gì, về sau đệ đừng tới cửa nhà tỷ.”

Trương Thư Thành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tỷ tỷ đang nói lảm nhảm, cũng chỉ có nàng xem ai cũng đều tốt, cứ coi hai tỷ đệ ấy là những đứa nhỏ

không có hiểu biết, cũng không nghĩ xem bọn họ là người dễ dàng chịu thiệt như vậy sao?

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 20: Tiêu Tiền Như Nước

Thấy hai tỷ đệ đã tới đây, Trương Tú Nhi mới buông tha cho tiểu đệ:

“Thư Hàn cũng đi? Cũng tốt, ngày nào cũng đọc sách sợ sẽ hỏng mắt, tỷ ở

nhà làm cơm chờ các người trở về. Tiểu đệ, làm xong việc thì đệ cũng nên về đây cùng họ.”

Thật ra là muốn hắn dẫn người trở về thôi chứ gì! Trương Thư Thành bất đắc dĩ gật đầu.

”Tú Nhi tỷ, mấy ngày rồi tỷ cũng khôngra ngoài,hay chúng ta cùng đi?”

Đương nhiên Trương Tú Nhi muốn, nhưng một goá phụ, đâu thể làm như vậy:“Tỷ không đi được, trên đường các người cẩn thận một chút.”

”Cùng đi đi, đệ sẽ thuê một chiếc xe ngựa.” Trương Thư Thành trực tiếp nói, hắn biết, lần xuất môn gần đây nhất của tỷ tỷlà khi về nhà mẹ đẻ

hai tháng trước, cũng chỉ có một mình hắn, nhưng hắn cũng không làm tốt như vậy,nếu có hai hài tử này đi theo, tỷ tỷ sẽ không có nhiềucố kịnhư vậy.

Xe ngựa được thuê đến, mã phu là Trương Thư Thành, Trang Thư

Tình nhìn hắn cầm roi ngựa trong tay, cảm thấy người cổ đại thật sự đa tài, cầm được bút, vungđược roi, còn làm mua bán được.

Thấy tiểu đệ nói vậy, Trương Tú Nhi vốn muốn ra ngoàihít thở không khí, đương nhiên sẽ không lại từ chối tâm ýnày, nâng váy nhẹ nhàng bước chân lên xe ngựa, cả người có vẻ rất cao hứng.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhìn thấy mà xót xa không thôi, này nữ nhân thời đại này thật không dễ làm.

Hai gian cửa hiệu mặt tiền, một gian ở phía đông chợ, một gian ở phía tây, mọi người đi phía tây trướcrồi mớiqua phía đông.

”Có thấy được hay không?”

”Nhà phía đông này cũng được.” Muốn nói diện tích cửa hiệu mặt tiền cũngkhông sai biệt lắm, xung quanhcửa hiệu mặt tiền ở phía đông này hoặc là cửa hàng làm đồ may sẵn, hoặc là cửa hàng là bán vải dệt, còn có một nhà viết thư, so với chợ bên phía tây kia thì hơn nhiều lắm, đường dành riêng cho người đi bộ cũng bán riêng những món hàng khác nhau, đi tới nơi này mua này nọ, đương nhiên sẽ lo lắng từng chút.

Trương Thư Thành không hề bất ngờ khi thấy nàng lựa chọn như vậy:

“Cửa hàng phía đông này tốt nhất trong ba thành, một tháng thu được mười hai lượng, hơn nữa cũng tốt nhất, chính vì thếtiền thế chấp mỗi thángsẽ

nhiềuhơn. Nói cách khác, nếu muội muốn cửa hàng này, ngoài bốn mươi tám lượng rakhông tính tiền muộithuê ta.”

Bốn mươi tám lượng cũng khoảng một phần năm tài sảncủa nàng, đương nhiên Trang Thư Tình rất đau lòng,nhưng bước này chắc chắn phải đi, nàng nghĩ tới những ngày an nhàn sau này, những điều kiện ấy nhất định phải có.

”Muội chọn cửa hàng này, tiền thuê cũng là một nửa mỗi tháng sao?”

”Đúng.” Màn xe bị kéo lên, Trương Tú Nhi ngồi ở sâu bên trong, giấu kín mặt, Trang Thư Tình cũng không cố kỵ gì nhiều, còn có đệ đệ, cuối cùng chỉ phải để đệ đệ ngồi ởgóc tối bên ngoài.

Trương Thư Thành quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp xúc với ánh mắt không đồng ý của tỷ tỷ liền ra vẻ như không có việc gì dời đi: “Cũng là lần https://thuviensach.vn

thứ haichúng ta hợp tác, ưu đãi cho muội một chút, chỉ cần nămlượng là được.”

”Thư Thành...”

”Tú Nhi tỷ, đừng nóng giận, Trương đại ca không nói sai, từ đầu đến cuối huynh ấy không hề khi dễ muội. Lúctrước muội có hỏi thăm giá thị

trường bên này, một giancửa hàng như vậy mà giá cho thuê chỉ có mười hailượng đã là tiện nghi nhất rồi, Trương đại ca đã giúp muội không ít, thế

nên muội không thể để huynh ấy chịu thiệt.”

Nghe xong lời nói, Trương Thư Thànhcố ý ở bên trong hừ hai tiếng, hoàn cảnh cấp bách lúc này khiến hắnkhông thể không thôi học, nhưng việc này cũng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho việc học tiếp, mấy tháng này làm ăn rất tốt, hắn buôn bán lời không ít, chỉ còn mấy tháng nữa, chờ

tích cóp được nhiều một chút, hắn nhất định phải đi học tiếp.

Giảm một lượng tiền thuê cho Trang Thư Tình đã xem như lànhượng bộ rất lớn.

Trương Tú Nhi nhìn đệ đệ bất đắc dĩ, trong lòng ẩn ẩn cũng biết trong tay Thư Tình tạm thời coi như dư dả, cũng không nói thêm nữa, lại ngại chọc vào người, chỉ nghĩ trong lòng về sau bỏ tâm tư làm cơm nước hơn, phong phú một chút mới được.

Nhà của chủ cửa hàng cách đó không xa, đưa bạc, Trang Thư Tình trịnh trọng ký tên của nàng lên khế ước.

Trang Thư Hàn không có can thiệp vào việc này, về sau hắn nhất định phải làm quan, không thể dính tay vào nghề buôn bán, ghi trên danh nghĩ

của tỷ tỷ cũng tốt, dù sao cũng được bảo đảm.

Việc thuê cửa hàng đã xong, Trang Thư Tình tràn đầy nhiệt tình. Xế

chiều hôm đó liền kiềm nén không được, thăm hỏi địa bàn tại phòng Lí tẩu, https://thuviensach.vn

vài nơi qua lại liền an tâmđể thu dọn.

Lúc trước nơi này là một cửa hàng quần áo, lúc trước chủ nhà hẳn có đến quét dọn qua, trừ bỏchút bụi bặm cũng không cái ô bẩn gì lắm.

Có bốn gian phòng, đại khái có hai mươi bình trái phải, bên trong còn có cái phòng nhỏ bốn năm thước vuông, trước kia hẳn là nơi chất đống vải dệt.

Thế giới này không có khái niệm trang trí, Trang Thư Tình cũng không tính toán làm quá mức, đi qua đi lại vài bước liền có chủ ý, nâng bước đi tới nơi cách vách.

”Thím.”

Phụ nhân đang cúi đầu xem quyển sách liền ngẩng đầu, nhìn thấy người tới chính là một lão bản mới mở cách vách, tuổi không lớn lắm, nhìn nhưng không hiểu thế sự lắm, làm ăn chínhlà cấm kị xem nhẹ người khác, nàng cũng không xem đối phương tuổi còn nhỏ, hoặc có khả năng làm đối thủ cạnh tranh mà lơ là cảnh giác.

”Có việc gì sao?”

Ánh mắt Trang Thư Tình đặt lên các chất liệu vải: “Không sợ nóicho thím biết, ta chuẩn bị mở một cửa hàng may, vừa lúc thím bán lại là vải dệt...”

Ánh mắt phụ nhân sáng ngời,thế này thì thật đúng là cái bánh thịt trên trời rớt xuống để cho nàng nhặt được, nhanh chóng từ sau quầy hàng vòng ra, giương giọng kêu tiểu nhị châm trà (đon đả nịnh nọt).

”Chúng ta ngồi xuống rồi nói.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình bình tĩnh ngồi xuống, đời trước nàng không phải là người làm ăn, nhưng nàng đã gặp rất nhiều người làm ăn, cũng hiểu một chút đạo lý: Càng cần thứ gì càng không thể biểu hiện quá mức vội vàng, ngươi không vội đối phương mới có thể gấp, cuối cùng ai bảo trì bình thản tốt mới là người thắng.

Trước đây chợ nàykhông cótiệm may quần áo, chính vì thế không có người nào lại cự tuyệt đường buôn bán này. Đương nhiên, nếu có thể càng gần thì càng tốt, về sau cũnggiúp đỡ lẫn nhau rất tốt.

”Ta họ Vu, nếu muội không ghét bỏ đã gọi ta là Vu nương tử đi.” Phụ

nhân phá lệ cười rất hài hòa, “Không biết muội tử xưng hô như thế nào?”

”Ta họ Trang, Vu nương tử cứ ta là Trang cô nương đi.”

”Trang cô nương.” Vu nương tử cười, xem ra Trang cô nương này không phải người trong nhà bình thường dưỡng ra, nhà dân chúng làm sao có cách xương hô văn nhã này, người lớn tuổi bình thường chỉ cần gọi những cô nương nhỏ tuổi hôn một tiếng muội tử là được.

Trang Thư Tình không biết chính mình câu nói đầu tiênliền bị nghĩ

như thế, nhìn trong cửa hàng xếp đầy vải dệt, diễm lệ, mộc mạc, cao nhã, thâm trầm... Thứ gì cũng có.

Dùng để bố trí mặt tiền cửa hiệu mà nói, nàng cảm thấy dùng cái kia màu xanh da trời sẽ không sai.

Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Vu nương tử cười, cũng có thể là nàng trời sinh có mộtgương mặt tươi cười: “Thích?”

Trang Thư Tình thuận thế gật đầu, đứng dậy đi qua nhìn kỹ, “Ta tính mua vài thước vải bông màu như thếnày, hiện tại trong cửa hàng Vu nương tử có không?”

https://thuviensach.vn

”Có, muốn mấy thước?” Vu nương tử đứng dậy đi tới.

”Trước cầnba thước, nếu không đủ ta lại đến lấy, dù sao cũng gần đây.”

Tiểu nhị thấy ánh mắt của lão bản nương, rất nhanh liền cầmvải tới.

”Vải này không quý, sáu trăm văn tiền một thước, tổngcộng 1800 văn, sau này là hàng xóm, giảm cho ngươi hai trăm văn.”

Trang Thư Tình lấy tiền ra, một lần đi ra ngoài sáng nay đã mất hơn năm mươi hai lượng, lúc này nàng lấy ra cũng không đau lòng một chút.”

”Trang cô nương còn muốn thứ gì khác không?”

Đến đây, trong lòng Trang Thư Tình đã cảm thấy mình ở thế thắng lợi, trên mặt lại không hiện lên cảm xúc nào khác: “Ta làm thợ may, tự nhiên không thể không cần các loại vải dệt, không biết Vu nương tử tính toán ưu đãi tathế nào.”

”Thứ ta mạo muội hỏi nhiều một chút, Trang cô nương chuẩn bị làm thợ may như thế nào?”

”Vu nương tử lo lắng ta không biết gì?”

”Tự nhiên không phải.” Tuy là trong lòng thật sự nghĩ như vậy, Vu nương tử cũng tuyệt sẽ không thừa nhận, “Vảicũng chia ra rất nhiều loại, cẩm, lăng, đoạn, quyên, la, sa...không biết ngươi muốn loại nào?”

”Mỗi loại đều phải dùng, Vu nương tử đừng xem thường ta, chúng ta là hàng xóm, ta cũng là muốn nghĩ tốt, cho nên mới đến tìm ngươi đầu tiên, nơi bán vải trên chợ cũng không chỉ có một nhà này.”

Trong nhà Vu nương tử có một phu quân bị bệnh, từ khigả tới đây sau này cửa hàng này vẫn do nàng hoàn toàn quản lý, hiện giờ đã hơn mười https://thuviensach.vn

năm, người đã xem qua đếm cũng không hết, tự nghĩ bản thân nhìn người í khi nhầm, chính là hôm nay, nàng đã quá xem thường cô nương này.

Mà lúc này, nàng vẫn cảm thấy hẳn nên nângTrang Thư Tình nâng lên cao một chút.

Một cô nương vốn là khuê trung đợi gả lại ở bên ngoài bôn ba làm việc này, nếu không có chút bản sự (*) phải lo lắng, nếu không có chút bản lĩnh thì tiền vốn xuất ra ngoàicũng là ném vào trong nước, việc ngu xuẩn như vậy như vậy làm gì có người làm, nàng ta cũng biết tiểu cô nương có đôi mắt sáng này làngười thông minh.

(*) Bản sự: việc của bản thân

”Ta sẽ cho ngươi một giá ưu đãi tối ưu, nếu ngươi không tin ta, có thể

đi mấy tiệm vải khác hỏi giá, sau đó chúng ta lại đến đàm phán.”

”Không cần, nếu lần đầu tiên giao tiếp đã đề phòng như vậy, sau này làm saohợp tác nữa, ta cũng không nói với nương tử những lời sắc bén, nương tử đưa giấy bút cho ta, ta sẽ viết ra giá c, nương tử nếu cảả có thể

chấp nhận, nếu thấy hài lòng, thì về sau vải trong cửa hàng của ta đều lấy từ

nơi này, như thế nào?”

”Tốt.” Dẫn người đến quầy, Vu nương tử dùng tay ra dấu mời.

Trang Thư Tình viết rõ giá đã sớm hỏi thăm lại đè ép xuống một chút, hơi sửa chữa đi một chút rồi cho Vunương tử.

Quyên hai quán, đoạn năm quán, cẩm bảy quán, lăng baquán, la ba quán, sa hai quán... Vu nương tử không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng tiểu cô nương tin tưởng mười phần, này giá vừa vặn trong tính toán của nàng, so với dự tính của nàng thì thấp hơn một chút, chẳng qua nếu so với nhiều khách hàng thìcũng không đáng kể, vì ích lợinày hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả.

https://thuviensach.vn

”Được, thì giá này, cần bao nhiêu? Ta thử xem có đủ hay không.”

Hai người thương lượng tốt một phen, trước tiên quyết định mọi việc, Trang Thư Tình đưa tiền đặt cọc rồiômbathước vải màu xanh da trời quay lại, trước khi đi còn nhờ tiểu nhị của bố trang cầm vải qua.

”Đem này vải treo trên tường? Ba mặt tường toàn bộ đềutreo?” Ánh mắt tiểu nhị nhìn Trang Thư Tình giống nhưthấy một người điên, nhà ai mua vải không phải đều may váy, làm thế nào Trang cô nương này lại cầm vải treo lên tường, thật lãng phí.

Trang Thư Tình không có cách nào giải thích cho hắn đây là dùng vải làm giấy gián tường, màu xanh da trờicó màu sắc nhu hòa, cũng không phải đặc biệt thua lỗ, dùng làm giấy gián tường quả không có sai.

Đợi đến tiểu nhị giúp nàng nói dùng hồ đem ba tầng cao thấp dán lại tốt, lại cách một đoạn khoảng dùng đinh cố định lại, căn phòng lúc đầu trống rỗng lập tức lịch sự tao nhã hơn, nhìn thuận mắt không ít.

Vải dệt cũng còn lại cũng không ít, Trang Thư Tình đem phòng nhỏ

bên trong kia cũng dọn dẹp như vậy. Có lẽ với người khác, tốn những một lượng hai bạc để làm như vậy thì quả thật là điên rồ, nhưng là một người sống mười mấy năm tại thế giới hiện đại, nàng quá rõ tầm quan trọngcủa việc trang trí cửa hàng.

So với một cửa hàng được trang bị xa hoa cùng với mộtcửa hàng trang trí đơn giản trước, thì quần áo ở cửa hàng được trang trí công phu luôn có giá bán caohơn.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 21: Tỷ Tỷ, Tỷ Còn Có Đệ

Bận việc thoáng cái đã buổi trưa, thời gian trở về nhà liền chậm một chút, đi được nửa đường thì thấy Trang Thư Hàn tới đón nàng.

Tại thế giới xa lạ này, có người thân như vậy nhớ thương chính mình, còn chưa đến gần Trang Thư Tình liền lộ ra ý cười đầy mặt.

Trong đôi mắt đang mở to mắt kia, nhìn thấy trước hết cũng chỉ có đứa nhỏ nhỏ gầy này, vì để nấu một chén cháo cho nàng mà thành một thân bị

thương, tuy là hắn lúc đó không phải vì nàng, mà là vì tỷ tỷ đã mất của hắn, nàng còn nhớ rõ khi hắn che chở nàng ánh mắt giống như của một chú sói con.

Đứa nhỏ này, là nơi phát ra động lực mỗi khi nàng bước đi.

Song song đi một hồi, Trang Thư Hàn đột nhiên nói: “Tỷ tỷ, về sau ta sẽ đến xem cửa hàng, tỳ chỉ cần vẽ hoa văn là tốt rồi, ta sẽ tính toán sổ

sách, sẽ không bị mệt.”

Trang Thư Tình nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thiếu niên, “Ngươi không đọc sách?”

”Chỉ cần có tâm, ở nơi nào đều có thể xem.”

Mũi bay tới một mùi hương, nhìn nhìn chung quanh, Trang Thư Tình thấy được sạp bán bánh kem, bận việc thoáng cái đã buổi trưa, nàng đã sớm đói bụng.

https://thuviensach.vn

Đi mua hai cái, một cái đưa cho đệ đệ, “Những thứ ăn vặt nơi nơi đều có, ngươi nếu muốn ăn liền chính mình đi mua, tiền chúng ta vẫn còn, đừng tự ủy khuất mình, tỷ tỷ thật cao hứng ngươi hiểu chuyện, nhưng lại càng đau lòng vì ngươi quá mức hiểu chuyện, tỷ tỷ lớn hơn bốn tuổi so với ngươi, hẳn là nên chiếu cố ngươi, chờ về sau tỷ tỷ già đi ngươi lại chiếu cố

tỷ tỷ, chỉ cần đến lúc đó đừng chê ta phiền toái.”

”Ta khi nào cũng đều không ngại tỷ tỷ.” Cắn một ngụm bánh kem, liền cảm thấy vui vẻ, hắn gần đây càng lớn lên, mỗi ngày đến giữa chiều liền cảm thấy đói bụng, lúc trước đều là tỷ tỷ chuẩn bị đồ ăn ngon cho hắn, hôm nay tỷ tỷ không ở nhà, là Tú Nhi tỷ làm cho hắn, rõ ràng tay nghề của Tú Nhi tỷ so với tỷ tỷ tốt hơn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không có tỷ tỷ làm hắn ăn sẽ không hợp, ăn được cũng không nhiều, ngược lại ở đây cùng tỷ tỷ ăn cái bánh này lại cảm thấy ngon vô cùng.

Trang Thư Tình tận lực bảo trì dáng ăn, không khiến cho tướng ăn quá khó coi, nhưng tốc độ kia cũng không chậm, còn ăn xong trước Trang Thư

Hàn, “Thư Hàn, về sau trong cửa hàng ngươi không thể tới, ngươi không phải sẽ thi khảo tú tài sao? Tỷ tỷ không ngăn cản ngươi, trên huyện sang năm qua hai tháng sẽ mở, hiện tại đã là cuối tháng chín, ta đã nhờ Trương đại ca hỏi thăm một trường có chút danh tiếng, bất quá muốn vào học phải qua xét tuyển, tư chất quá kém người ta sẽ không nhận, ngươi ở nhà chuẩn bị vài ngày, cảm thấy khi nào sẵn sáng tỷ tỷ sẽ đưa ngươi đi.”

Trang Thư Hàn trong lòng đang đấu tranh giãy dụa, có thể vào trường danh tiếng hắn đương nhiên cao hứng, lúc trước vẫn là mẫu thân tự mình dạy hắn, sau này là dựa vào chính mình, hắn muốn biết tiên sinh sẽ dạy cái gì, có lợi hại hơn so với nương không?

Nhưng mà nếu hắn đi, chẳng lẽ thật sự để tỷ tỷ xuất đầu lộ diện trong cửa hàng? Vào cửa hàng mua quần áo sẽ không chỉ có nữ nhân, còn có nam nhân.

https://thuviensach.vn

Mân mân miệng, Trang Thư Hàn lắc đầu, “Tỷ tỷ, ta không đi trường học cũng có thể thi được tú tài, nương nói qua ta thật thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, ta cũng không có thả lỏng chính mình, nhất định có thể thi được.”

Trang Thư Tình kinh ngạc dừng bước lại, lúc trước nói đưa hắn đi trường học không phải hai mắt đều tỏa ánh sáng sao? Thế nào hiện tại như

thế nào lại không muốn đi nữa rồi?

”Ngươi nói thật cho tỷ tỷ, vì sao lại thay đổi chủ ý?”

Đá một hòn đá nhỏ dưới chân, Trang Thư Hàn cố chấp mím môi.

”Thư Hàn, nếu có chuyện thì phải cùng tỷ tỷ nói, trong đầu ngươi nghĩ

cái gì tỷ tỷ sẽ không đoán được, nếu đoán không được tỷ tỷ sẽ tức giận, ngươi muốn làm cho tỷ tỷ tức giận sao?”

”Đương nhiên không.” Trang Thư Hàn cúi đầu, thanh âm chắc chắn như trảm đinh chặt sắt.

”Ngẩng đầu nói chuyện, nói chuyện cùng người ta phải nhìn về phía đối phương, đây là lễ phép.” Trang Thư Tình nhẫn nại dẫn đường, mặc kệ

là làm đại phu hay là làm thú y, đều cực cần nhẫn nại, nàng cũng không thiếu thứ này.

Trang Thư Hàn rốt cục nâng mặt lên, đại khái là không nghĩ tỷ tỷ sẽ

tức giận, lúc này không có trầm mặc nữa, “Tỷ tỷ, ta sẽ thật nỗ lực, trước khi tỷ hai mươi tuổi nhất định sẽ có tiền đồ, ta không nghĩ sẽ để tỷ luôn phải xuất đầu lộ diện làm hỏng thanh danh của tỷ, tỷ tỷ, tỷ phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ để tỷ gả cho người trong sạch, không có cha mẹ làm chủ, tỷ

còn có ta, ta nhất định sẽ không để người khác khi dễ tỷ.”

Tới gần hoàng hôn, chung quanh người đến người đi, các loại thanh âm không dứt bên tai, nhưng Trang Thư Tình nhìn không nhìn thấy, nghe https://thuviensach.vn

cũng không nghe rõ, nàng nghĩ, đến một ngày nào đó nàng chết đi thì trong đầu chắc chắn sẽ còn nhớ rõ một màn này, đệ đệ mười tuổi nói nàng phải tin hắn, nói rằng không có cha mẹ thì còn có hắn, nói sẽ không để người khi dễ nàng...

Từ khi nàng hiểu chuyện cho tới bây giờ đều là nàng chiếu cố người khác, có nhiều người như vậy cần nàng, nàng cũng không có khả năng đợi bọn hắn tốt lên, bọn họ cũng quan tâm nàng, cũng sẽ làm một số chuyện cho nàng, sẽ ca hát cho nàng nghe, sẽ cẩn thận cùng nàng nói những việc bí mật nho nhỏ, sẽ dùng một chút tiền ít ỏi để đến sinh nhật nàng mua một cái bánh ngọt đơn giản nhỏ nhỏ cho nàng ăn, thậm chí có tiểu nam hài nói sau khi lớn lên muốn kết hôn với nàng.

Nhưng mà không có người nào nói qua, nàng còn có hắn.

Đứa nhỏ mới có mười tuổi, lại tự mình nỗ lực lớn lên, muốn trở thành chỗ để nàng dựa vào.

Cảm giác thỏa mãn tràn ngập mọi ngóc ngách trong thân thể nàng, Trang Thư Tình đã quên nàng đang ở chỗ nào, đã quên tại đây là nam nữ

bảy tuổi bất đồng tịch, đã quên ôm ấp không phải hình thức biểu đạt tình cảm của thời đại này, nàng đi nhanh về phía trước nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của đệ đệ.

Đệ đệ của nàng.

Từ khoảnh khắc này, nàng sẽ coi như đệ đệ ruột của chính mình mà đau, mà không chỉ có trách nhiệm.

Nàng có người thân, nàng nghĩ, loại cảm giác này thực ấm áp, thực thỏa mãn.

”Thư Hàn, tỷ tỷ không gả cho người khác, chỉ cần ngươi có tiền đồ, tỷ

tỷ làm gái lỡ cũng không ai dám thuyết tam đạo tứ, nhân tâm là thứ khó https://thuviensach.vn

nắm bắt nhất, ngươi có tiền đồ có thể gả ta cho một người trong sạch, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn ta có thể hạnh phúc, nếu số mệnh kém một chút, nói không chừng ta sẽ giống như Tú Nhi tỷ đều trở thành goá phụ, đi ra ngoài đều phải cố kị miệng đời, nói không chừng còn thảm hại hơn so với Tú Nhi tỷ, muốn thay phu quân đã chết đi chiếu cố cha mẹ, nuôi nấng đứa nhỏ, thậm chí còn có thể bị nhà chồng mắng là khắc phu, nhận hết mọi khi dễ, mà ngươi lại như thế nào không có thể lo lắng? Ta muốn không gả cho người khác, ngươi nghĩ che chở ta như thế nào liền theo ý của ngươi đi, ai có thể khi dễ ta chứ, dù cho về sau ngươi có cưới một mụ la sát, ta nhất định cũng sẽ đem nàng thu thập được phục dán thiếp, để ngươi gia đình an nhàn, này so với việc ta lập gia đình thì cuộc sống không phải trôi qua tốt hơn sao?” (Tiểu Huân: Tình tỷ tỷ chỉ nói được bây giờ thôi… còn về sau thì..)

”Ta sẽ không cưới mụ la sát.” Bị tỷ tỷ ôm khuôn mặt tiểu thiếu niên liền đỏ bừng, nghĩ đẩy tỷ tỷ ra, nhưng lại luyến tiếc cái ôm ấm áp này, hắn, lâu như vậy rồi chưa từng được người ôm qua, rất lâu rồi.

”Nhưng mà nữ tử có thể nào không gả?”

Trang Thư Tình rốt cục buông hắn ra, sửa lại một chút chỗ nhăn ở áo cho hắn, cười nói: “Ngươi là trụ cột trong nhà, chỉ cần ngươi không buộc tỷ

tỷ lập gia đình, tỷ tỷ liền không lập gia đình, ngươi cảm thấy người khác vì tiền đồ của ngươi mà cưới ta sẽ là người tốt sao? Thư Hàn, thành thân đều không phải cưới và gả là xong việc, cái này không phải là nhiệm vụ, ít nhất với ta mà nói thì không phải, dù là một người, ta cũng có thể sống được tốt, ngươi không tin tỷ tỷ sao?”

”Ta dù không tin ai cũng không có chuyện sẽ không tin tỷ tỷ, ta chính là cảm thấy...”

”Đừng cảm thấy, chúng ta còn có hai năm để tang mẫu thân, không vội, hiện tại còn một số chuyện, ngươi muốn xem cửa hàng sẽ không có https://thuviensach.vn

khả năng, đi làm chuyện chính mình nên làm, không cần ngươi lao tâm vào chuyện này.”

”Nhưng là...”

”Việc này không được thương lượng, trừ phi ngươi là ngại tỷ tỷ trói buộc, muốn đem tỷ tỷ gả đi ra ngoài.”

Trang Thư Hàn không dám nói tiếp nữa.

”Đi thôi, nếu không trở về Tú Nhi tỷ sẽ sốt ruột.”

Trương Tú Nhi là sự nóng nảy, ở trong nhà nhìn ra cửa không biết bao nhiêu lần rột cuộc mới đợi được người về, khẩn cấp mở cửa đem người mời vào.

”Sao lại trễ như vậy? Thư Tình, ngươi không thể về muộn như vậy được.”

”Hại Tú Nhi tỷ lo lắng là ta không phải, về sau sẽ không như vậy.”

Trang Thư Tình kéo tay Trương Tú Nhi vào nhà, đồ ăn đã dọn xong.

Tiến lên đem bát cầm sẵn đồ ăn trên tay, hương thơm thức ăn xông vào mũi, một chén thịt nướng, một chén đậu đũa bên trong cũng có thể thấy được chút thịt, một đĩa rau xanh, còn có một nồi canh được hầm nồng đậm hương vị.

”Không phải hôm qua mới ăn thịt? Tú Nhi tỷ, ngươi mỗi ngày làm phong phú như vậy ta cần phải tăng thêm chút tiền cho tỷ mới được.”

”Ngươi lại thêm, ta liền mỗi ngày làm cho ngươi làm một bàn đồ ăn lớn, đi rửa tay, đồ ăn đã lạnh rồi.”

Trang Thư Tình không nói thêm nữa, nàng sẽ không để Tú Nhi tỷ chịu thiệt.

https://thuviensach.vn

Sau khi ăn xong, Trang Thư Tình để Thư Hàn đi thu thập bát đũa, chính mình lôi kéo Trương Tú Nhi nói chuyện.

”Thư Hàn là người đọc sách, tay quý giá thật sự, sao có thể làm chuyện này, ta đến...”

”Trương đại ca vẫn là người đọc sách đã đâu, cũng kiếm tiền phụ giúp gia đình, chúng ta cũng không cần nghĩ đến việc của người ta, làm chút chuyện đó có là gì, không có ai quy định người đọc sách cũng chỉ có thể

đọc sách, Tú Nhi tỷ, ta có chuyện này muốn nói cùng ngươi.”

Trương Tú Nhi xem thái độ nàng nghiêm cẩn như vậy, vội ngồi thẳng lưng, đem việc khác bỏ qua, “Ngươi nói.”

”Lúc trước là ta lo lắng không chu toàn, hẳn là nên đem thứ gì cần thiết chuẩn bị tốt rồi mới đi thuê mặt tiền cửa hiệu, mà lúc này mặt tiền cửa hiệu xem như đã thuê xong, giờ chỉ có thể gia tăng tốc độ làm thành phẩm của thợ may, trước tỷ dùng mấy trương hoa văn của ta làm một bức tranh thêu không phải không bán sao? Bán cho ta thì tốt rồi, còn có nới đó của Dệt tỷ tỷ ngươi cũng giúp ta đưa tin qua, nàng cùng vài cái tú nương đi lấy mấy bức tranh thêu kia ta đều mua, trong tay có bao nhiêu cũng đều bán cho ta, trước cứ quyết định như vậy rồi lại nói sau.”

”Ta hẳn là thay ngươi nghĩ trước mới đúng.” Trương Tú Nhi ảo não vỗ

đầu, “Mấy thứ kia của ta ngươi cứ cầm, mua cái gì, vốn là dựa vào theo hoa văn của ngươi mà làm, phần Dệt nương thì ngươi cứ yên tâm, chỉ cần người còn, ta nhất định mang người đến.”

”Sao có thể khiến Tú Nhi tỷ chịu thiệt, lại nói ta vốn định sắp xếp cho tỳ làm việc ở chỗ ta, tỷ nếu mỗi lần đều làm không công vậy thì không được rồi.” Trang Thư Tình cười, xem Trương Tú Nhi ngượng ngùng lại nói:“Ta nghĩ sẽ thuê mấy tú nương có thủ nghệ tốt, ta đưa vải, các nàng bán tay nghề, nếu trong cửa hàng bán được bảy, thì các nàng được ba, làm càng https://thuviensach.vn

nhiều thì được càng nhiều, nói trắng ra thì cùng thêu tranh cũng không sai biệt lắm, chính là trước chưa đề cập đến quy định, Tú Nhi tỷ cảm thấy như

vậy có thể làm không?”

Trương Tú Nhi chớp hạ ánh mắt, nàng chưa từng ở cửa hàng thêu bao giờ, cũng không thích hỏi thăm, không biết thêu tranh giá thế nào, chỉ phải dùng đến biện pháp đến tính.

Bức tranh thêu bình thường tiện nghi không nói đến, nếu nàng bán đi tám trăm văn tiền một bức tranh thêu, hoa văn ít nhất được mua ba trăm văn, vải dệt cũng không thể dùng quá kém, tính ra cũng phải một trăm văn, thực tế có thể lấy được chính là một nửa, hoặc là chưa đến một nửa, như

vậy so ba thành khác hơn chút...

”Sợ là có hơi thấp.”

”Không thấp.” Thấy đệ đệ đi ra, Trang Thư Tình ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, nàng cũng không nghĩ sẽ dưỡng ra một con mọt sách trừ bỏ

đọc sách ra cái gì cũng đều không hiểu, đạo lí đối nhân xử thế đều phải học, nếu hiểu sẽ không phải ăn thiệt thòi.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 22: Độc Nhất Vô Nhị

“Làm được một kiện đồ may khoảng hai, ba ngân lượng, được ba cái là chín trăm văn tiền, Tú Nhi tỷ làm một kiện như vậy sống trong vòng bao lâu?”

”Thấy hoa văn trên trang phục không cần phức tạp, nếu chỉ dụng tâm bình thường thì một ngày là xong, nếu giá cao tất nhiên sẽ có lời, nhưng mà ngươi cũng không thể toàn bán hết như vậy, dân chúng mua không nổi.”

”Ai nói ta tính toán bán cho dân chúng bình thường.” Trang Thư Tình ánh mắt tỏa sáng, phảng phất như nhìn thấynhững thỏi bạc như có chân đang chạy vào túi của nàng, “Tất nhiên là bán cho kẻ có tiền mới thu được nhiều.”

Trương Tú Nhi thấy nàng như vậy cũng không muốn đả kích nàng, ngược lại nói: “Tú nương không khó tìm, cần tìm là người phải có tay nghề

tốt, hoặc là làm một mình giống như Dệt nương, còn không thì chỉ cần cửa hàng khác đưa ra một cái giá hợp lý liền…, này tạm thời sợ là...”

Đây cũng là vấn đề Trang Thư Tình luôn tại nghĩ đến, mặc kệ là ở địa phương nào, nhân tài đều quan trọng nhất, không phải chỉ cần ngươi làm việc, mà người còn là cam tâm tình nguyện lưu lại, không bởi người khác đưa ra một cái giá cao hơn thì vừa quay đầu liền từ bỏ ngươi.

Ở môt phủ thành lớn như vậy, cửa hàng thợ may cỡ nào nhiều, có những cửa hàng làm ăn lâu năm, cũng có những lực lượng ưu tú khác xuất https://thuviensach.vn

hiên, nhưng nhiều hơn vẫn là những hình thức làm ăn xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường.

Nếu nàng không bán trang phục, thì nàng có thể vẽ ra vô số hoa văn mới mẻ đa dạng, đây là thời điểm buôn bán tốt nhất.

Cũng giống như hiện đại —— gọi là dịch vụ cao cấp.

Ai mua quần áo mà không nghĩ sẽ mua thứ độc nhất vô nhị? Nàng liền bán ra thứ độc nhất vô nhị.

Nàng không tin bằng điểm ấy mà không đứng vững gót chân tại Hội Nguyên Phủ đứng đầu sáu phủ trên cả nước này.

Nhưng điều kiện kiên quyết là nàng có thể vẽ ra những hoa văn độc đáo.

”Tú Nhi tỷ là một người, còn về Dệt tỷ tỷ thì phải phiền toái tỷ đưa tin, ta cùng nàng gặp mặt cùng đàm phán.”

”Ta tất nhiên là không có vấn đề, muội muốn ta giúp như thế nào đều được, chỉ cần muội có thể dùng được thì đều tuỳ ý, nhưng lại nói Dệt nương có thể sẽ không đồng ý, theo ta biết, thời điểm nhiều nhất, nàng một tháng có thể kiếm ra hai mươi lượng, muội nếu đưa ra cái giá không thể cao hơn so với con số này, dù cho tỷ và nàng có giao tình thì cũng không có tác dụng.”

”Muội trước sẽ cùng nàng nói chuyện xem.”

Dệt nương tới rất nhanh, nàng tưởng là có hoa văn gì tốt, trên người còn mang theo một xấp ngân phiếu lớn.

Cho nên khi nghe Trang Thư Tình nói muốn mời nàng làm tú nương, nàng nhất thời không nói được lời nào.

https://thuviensach.vn

”Dệt tỷ tỷ yên tâm, ta nht61 định sẽ không để cho ngươi chịu thiệt.”

Một hơi uống xong nửa chén trà nhỏ, dệt nương tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, “Ngươi tính toán đưa ra cái giá bao nhiêu để mời ta? Nếu như trả

năm lượng bạc một tháng giống như thêu tranh sẽ không thể thỏa mãn ta, ta cũng không sợ nói cho ngươi có biết, nhiều nhất một tháng ta có thể kiếm ra hơn hai mươi lượng, ngươi có thể đưa ra cái này giá này mời ta, ta liền trở thành tú nương của cửa hàng ngươi, như thế nào?”

Trang Thư Tình nửa điểm không lùi bước, trong mắt hệt lên quang mang có thể cảm nhiễm người, “Dệt tỷ tỷ bán đi bức tranh thêu có giá bao nhiêu?”

”Chậm thì hai ba lượng, lâu thì mười hai tám lượng đều có, giá càng cao, hao tổn tất nhiên là càng nhiều, có khi mười ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành một kiện.”

”Muội làm tất nhiên không giống như thêu tranh, đưa năm lượng bạc rồi tỷ làm trâu làm ngựa một tháng, muội sẽ đổi phương thức, hoàn thành một kiện giá đi bất kể là bao nhiêu thì chia ta bảy ngươi ba, tất cả vải vóc, kim chỉ đều từ ta đưa ra, ngươi chỉ cần thêu.”

Dệt nương nhanh chóng ở trong lòng hạ quyết định, lắc đầu, “Ta sẽ

chịu thiệt.”

”Điều Dệt tỷ tỷ lo lắng ta biết.” Trang Thư Tình đem chén trà để trong lòng bàn tay, bộ dáng đã tính trước kỹ càng khiến Dệt nương cùng Trương Tú Nhi nhất thời đều đã quên nàng bất quá chỉ mới mười bốn tuổi, “Kỳ

thực lúc trước ta cũng không có tính toán mở cửa hàng, cảm thấy bán hoa văn là tốt rồi, ngày ngày cũng có thể sống qua an nhàn, nhưng mà Dệt tỷ tỷ

kịp thời nhắc nhở ta, khiến ta tránh phạm phải sai lầm, chỉ là kiếm tiền như

vậy quá chậm, nơi ta cần dùng tiền rất nhiều, số tiền này thật sự không đủ.”

https://thuviensach.vn

Uống ngụm trà, Trang Thư Tình tiếp tục nói: “Nếu bán nhiều hoa văn ra bên ngoài sẽ phá hỏng giá thị trường, ta liền tính toán mở cửa hàng, ta thì vẽ hoa văn, tú nương thêu ra thành phẩm, bán ở trong chính cửa hàng của mình, như vậy sẽ không phá hỏng giá thị trường, hoa văn của ta bán được hay không Dệt tỷ tỷ là người biết rõ, ta tự đại mà nói, hoa văn như vậy ta tiện tay liền có thể vẽ ra, nếu dụng tâm một chút tất nhiên sẽ càng tốt, lại dùng vải dệt tốt nhất làm ra, còn sợ bán không được sao? Nếu như một kiện có thể bán năm mươi lượng, với năm mươi lượng thì ba phần là bao nhiêu?”

Năm mươi lượng, Dệt nương nhanh chóng tính xuất ra, một tháng chỉ

cần bán được ba lần như vậy nàng coq thể kiếm được một khoản lớn, không, không cần ba lần hai lần cũng sẽ không thiệt, nhưng mà, “Bán năm mươi lượng một kiện người mua sợ là không nhiều.”

”Chỉ cần hoa văn của ta đủ xuất sắc, chỉ cần tú nương tay nghề đủ tốt, dù là bán ra một trăm lượng cũng không kỳ quái, Dệt tỷ tỷ, ngươi không nên coi thường lòng ưa thích cái đẹp của con người, bất luận là nam hay nữ.”

Nói chuyện, Trang Thư Tình lấy mấy trương hoa văn đem qua, vì để

thuyết phục Dệt nương, mấy tấm hoa văn này nàng đã dùng rất nhiều tâm tư.

Một bức hoạ tràn ngập đồng thú, vài nét bút ít ỏi vòng quanh hai hài tử

đang náo loạn đủ các loại tư thái, hoa văn bình thường như vậy nhưng không người nào có thể vẽ, bởi vì nhìn qua có vẻ rối, nhưng bức này lại không như vậy, nhìn thấy chỉ làm người ta cười thầm.

Một bức phác họa khác không biết là vẽ hoa gì, có nụ hoa sắp nở, cũng có đã khoe sắc, một đóa một đóa từ lên cành cây buông xuống, đường cong cực kì đơn giản, nhưng lại rõ ràng là một đồ án phức tạp, một cái có https://thuviensach.vn

vẻ quá mức sặc sỡ, nhưng lại được Trang Thư Tình vẽ ra giản lược đến cực điểm, liếc mắt nhìn lại còn có thể rõ ràng nhìn ra tranh này là cái gì.

Còn có một bức càng đơn giản, lá rụng theo mùa, lá cây bay xuống, các loại hình dạng, các loại văn đường, bay bổng, Dệt nương nhìn, chỉ cảm thấy phảng phất như chính mình ở vào trong cảnh vật như vậy, chỉ cần nâng tay lên, sẽ có lá rụng bay xuống trên tay nàng, nói cho nàng biết, lúc này đã là cuối mùa thu.

Đắn đo suy nghĩ.

Nhìn tới tới lui lui vài lần sau, Dệt nương nghĩ.

”Ta thích nhất trương lá rụng này, nhìn đơn giản, muốn thêu được cũng không khó.”

Hoàn toàn là hiếm thấy, Trang Thư Tình cười đến mặt mày cong cong,

“Nếu là Dệt tỷ tỷ ra tay, có thể bán bao nhiêu ngân lượng?”

Dệt nương vuốt ve đồ án, “Nếu như dùng tới vải dệt tốt, ít nhất là hai mươi lượng.”

”Nếu là bán ở bên trong cửa hàng ta, không trả bốn mươi lượng ta sẽ

không bán.”

”Sẽ có người mua?”

”Có.” Trang Thư Tình có điểm giống như thương nhân, “Những thứ

này treo ở chỗ nào, chỉ cần người mua họ thật tâm thích thứ gì đó cho dù dùng bao nhiêu bạc để mua cũng không tiếc, là một người gia cảnh bình thường cũng có thể cắn cắn răng hạ quyết tâm này, càng không cần phải nói những tiểu thư, công tử trong tay nhiều tiền dư dả, Dệt tỷ tỷ những thứ

thành phẩm của các tỷ là trực tiếp bán cho khách nhân, đồng dạng cũng là bán cho cửa hàng, những thứ bọn họ trả giá mua về đâu chỉ thu mua từ

https://thuviensach.vn

trong tay các ngươi, nhưng mà hoa văn và vải dệt đều là tiền vốn tự các ngươi bỏ ra, nếu tính toán như vậy, các ngươi cũng không chịu thiệt, huống chi trong cửa hàng ta không chỉ bán đồ may, sau này chúng ta có thể bán những bức tranh thêu khác, tỷ như bình phong, hay những thứ linh tinh khác như bức họa.”

”Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có người mua, hơn nữa có thể bán ra cái giá cao nhất.”

Thật đúng là không thấy con thỏ không chịu thả ưng(*), Trang Thư

Tình cảm thấy đã có chút không kiên nhẫn, nếu nàng không thể biểu hiện ra ngoài, dứt khoát liền đưa ra một con đường khác, “Dệt tỷ tỷ đã không tin được ta, chúng ta đây liền đổi phương thức khác, hoa văn tại nơi này của ta mua, những thứ khác họ làm ra về sau liền bán cho ta, cùng giá như khi ngươi bán cho những người khác, như vậy có hợp tâm ý của ngươi?”

(*)không thấy con thỏ không chịu thả ưng: câu này thường dùng trong thương nhân, mang nghĩa: chưa thấy cái lợi trước mắt thì sẽ không quyết định vội vã.

Dệt nương không nghĩ tới nàng trong nháy mắt liền suy nghĩ ra biện pháp như vậy, kỳ thực cái kia đề nghị trước nàng có chút tâm động, nhưng mà dù sao rất khó giữ được ổn định, nàng thật sự không tin một cửa hàng mới không có bất kỳ tính toán nào lại có thể bán ra cái giá cao như vậy.

Đối phương đã nói đến mức này, Dệt nương cũng thấy nếu lại cự tuyệt thì không tốt, như thế này, nàng cũng cảm thấy chính mình có chút khi dễ

tiểu hài tử, trong mắt không tự giác liền mang theo chút xin lỗi, “Nhà của ta cũng không phải có nhiều người phú quý, ta dù sao cũng phải lo cho cuộc sống của ta, cho nên thật sự là... Ngươi đừng trách tỷ tỷ.”

”Mỗi người đều có khó xử, ta làm sao có thể trách tỷ tỷ.” Trang Thư

Tình thản nhiên cười, các nàng cơ bản không có tình nghĩ nhiều như vậy, https://thuviensach.vn

quan hệ ngày hôm nay cũng chỉ do lợi ích của mỗi người, “Hi vọng tỷ tỷ có thể giúp ta nhiều tìm vài tú nương quen biết, hoa văn ta sẽ bán rẻ hơn.”

”Có những lời này của ngươi ta còn có thể nói gì, nhất định sẽ bán cho ngươi vài thứ tốt, tất nhiên không thể so sánh với các tú nương thêu tranh khác.”

”Có cam đoan của Dệt tỷ tỷ trong lòng ta liền yên tâm hơn, tỷ tỷ thích bức hoa văn này? Vậy liền tặng cho tỷ tỷ.”

Trang Thư Tình chỉ là vẽ lên trên vài cái lá rụng phiêu phiêu kia.

Lúc này Dệt nương mới phát hiện chính mình một mực nắm chặt mấy trương hoa văn kia, quanh tờ giấy đều có chút nhăn, liền cảm thấy hơi ngượng ngùng đưa qua, “Sao có thể lấy của ngươi, tuy ta quả thật thích, nhưng ngươi cho ta nhiều tiện nghi như vậy rồi, tỷ tỷ liền cám ơn ngươi.”

”Dệt tỷ tỷ quản nhiều làm gì cứ nhận lấy, đây là chút lòng biết ơn của Thư Tình.”

Đưa đẩy nhau vài lần, Dệt nương cuối cùng vẫn nhận lấy, càng thêm cảm thấy mình chiếm tiện nghi của người ta, liền đối với cửa hàng của Trang Thư Tình để bụng vài phần.

”Ngươi chỉ bán đồ may, vải dệt làm trang phục ngươi có mua không?

Sao không bán đồ may và vải dệt? Tự mình cũng có thể tiết kiệm chi tiêu.”

”Như vậy thì mặt tiền cửa hiệu phải lớn, tuy như vậy tất nhiên là tốt, nhưng cửa hàng kia của ta lại nhỏ, nếu còn chất đống thêm nhiều vải dệt thì khách nhân tiến vào đến nơi để xoay người cũng không có, trông sẽ có vẻ

lộn xộn, làm sao còn có thể đưa ra cái giá cao, nếu chút chú ý này cũng không có thì sợ là cả cửa cũng sẽ không vào, vậy sẽ rất mất nhiều hơn được, không bằng dốc lòng vào một thứ, còn có thể cùng cửa hàng vải ở

https://thuviensach.vn

cách vách giao thiệp tốt, về sau còn muốn cùng đối phương tạo quan hệ

thuận lợi, thời điểm khó khăn thì cũng không đến nỗi một ngụm từ chối.”

”Ngươi nghĩ đến thật lâu dài, ta có chút tin tưởng ngươi có thể thành công.” Dệt nương là người kỹ tính, đầu óc vừa chuyển đã là có mấy ý niệm xoẹt qua, “Nếu như mua bán thật sự làm ăn đi lên, ta có thể kéo mấy người tỷ muội cùng nhau trở thành tú nương chuyên chúc trong cửa hàng của ngươi, như thế nào?”

”Chúng ta đây liền lấy ba tháng làm hạn định, trong ba tháng này các bức tranh thêu của ngươi đều phải được bán cho ta, ba tháng sau nếu như ta buôn bán tốt, các ngươi liền vào trong cửa hàng ta làm tú nương chuyên chúc, nếu đến lúc đó sinh ý của ta không đi lên, ảnh hưởng đến tiền lời của các ngươi, các ngươi có thể tìm người khác, Dệt tỷ tỷ có đồng ý?”

”Ta đồng ý, về phần những người khác ta trước qua các nàng trước, chậm nhất là ngày sau liền cho ngươi tin chính xác.”

”Được.”

Trang Thư Tình cũng không tin, trong đầu nhiều tri thức vượt mức như vậy so với người khác, để khai trương cửa hàng tốt nhất, marketing là gì, nàng chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Cái thủ đoạn này tại hiện đại dùng đến chán, trên đường cái đều chọc người ta phiền, ở thế

giới này tùy tiện xuất ra một chiêu đều có thể nhấc lên chút sóng gió.

Nàng cũng không muốn thu về sóng to gió lớn, khởi điểm có chút sóng gió nhỏ khiến người ta biết được có như vậy thì việc mở cửa tiệm mới có thể thành.

A, cửa hàng lấy tên gì thì tốt nhỉ?

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 23: Luống Cuống Tay Chân

Đã luyện vẽ nhiều năm, nên nhân tiện Trang Thư Tình một tay viết bút lông cũng không kém, xem đệ đệ bởi vì nàng không cho hắn vào cửa hàng làm việc mà mất hứng, cân nhắc đưa một phần đơn thích hợp ở thế giới này cho hắn.

”Cửa hàng chậm thì mười ngày, lâu thì nửa tháng mới có khả năng khai trương, cái này cũng không cần gấp, coi như là luyện chữ, đệ mỗi ngày viết khoảng một trăm tờ là được.”

Trang Thư Hàn xem những thứ trong tay này chia ra, hắn hiểu ra, cũng đại khái minh bạch ý tứ của tỷ tỷ, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua có người làm như vậy, tỷ tỷ là nghĩ như thế nào?

Bất quá từ sau khi tỷ tỷ bị thương liền trở nên không giống như trước đây, nhưng mà hắn chính là thích tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ làm chuyện gì luôn có đạo lý, hắn chỉ cần làm theo là được.

Nhưng mà, “Lấy đông đi xuân đến làm tên, có phải hay không hơi lạ

một chút?”

”Lạ mới có thể hấp dẫn ánh mắt khách nhân, những phường may khác tỷ đã nhìn qua, tỷ tin tưởng, chỉ cần có thể đưa bọn họ hấp dẫn đến cửa hàng sẽ không sợ bọn họ không nhớ được những đồ trong cửa hàng, chẳng sợ lúc này không mua, chờ bọn hắn có lúc cần nhất định sẽ nhớ đến có một cửa tiệm như vậy trước tiên.”

Trang Thư Hàn giật mình gật đầu, tỷ tỷ nói rất đúng.

https://thuviensach.vn

”Vài chữ này dệ hảo hảo luyện tốt, từ đó mới đề biển hiệu, bất quá còn phải thiết kế biển hiệu cho cửa hàng, không có bao nhiêu thời gian nữa, nên thu thập mau chút.”

”Đệ? Đệ không được, tỷ tỷ, ta cũng không phải danh gia, chữ cũng khó viết...”

”Thư Hàn, đây là cửa hàng của chúng ta.” Trang Thư Tình đánh gãy hắn,“Tỷ không biết là chữ củ đệ so với danh gia kia có gì gọi là kém cỏi, nhưng phải tự tin vào bản thân mới có thể kiêu ngạo, ngươi không thể đến tự tin đều không có, ngươi hiện tại không phải danh gia, ai có thể khẳng định hai mươi năm ba mươi năm sau ngươi không phải? đại thụ muốn che trời cũng là từ cây nhỏ trưởng thành nên, chỉ cần chúng ta đi kiên định từng bước một, người khác tán thành hay không chỉ là râu ria.”

Trang Thư Hàn theo thói quen mím mím môi, “Tỷ tỷ tán thành rất trọng yếu.”

”Ai cũng không thể khiến tất cả mọi người vừa lòng, bất kỳ việc gì chỉ

cần ngươi tận lực, tỷ tỷ sẽ không cảm thấy ngươi không làm tốt, người thân chân chính là cái gì? Chính là mặc kệ ngươi giàu có hay là nghèo túng đều sẽ đối với ngươi không rời không bỏ, mà khi ngươi thành tựu hãy cân nhắc những ai thật sự đối với ngươi tốt, đừng để Trang Trạch Lương trở thành cản trở trong lòng của ngươi, dù cho ngươi hận ông ta, trong lòng thấy liền không thoải mái, nhưng dù ngươi không đến nơi đến chốn, cũng không mảy may ảnh hưởng gì đến ai, ông ta vẫn sẽ tiếp tục sống an nhàn qua ngày, là ai chịu thiệt? Ai đối ngươi tốt? Ai mới đáng giá để trong lòng ngươi luôn nghĩ đến, nhớ đến, những người khác, đều là người không quan hệ.”

Từ sau khi đến Hội Nguyên Phủ, Thư Hàn đã tốt hơn rất nhiều, không còn giống như ở Lãnh sơn, lúc nào cũng như một cây cung buộc chặt, https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình đều thấy ở trong mắt, may mắn rằng quyết định của chính mình không có sai.

Trong khoảng thời gian này đây là lần đầu nàng nhắc tới Trang Trạch Lương.

”Tỷ tỷ mấy ngày nay sẽ rất bận, ngươi trừ việc giúp tỷ tỷ làm mấy thứ

này, còn phải hảo hảo đọc sách, ta nhờ Tú Nhi tỷ nói với Trương đại ca, bốn ngày sau mang ngươi đến trường học.” Nghĩ môt chút, Trang Thư Tình lại dặn dò một câu, “Tỷ tỷ biết ngươi đã có thể giải được đề, nhưng tỷ tỷ hi vọng ngươi sau khi tới trường không cần biểu hiện quá mức không giống người thường, ngươi nên biết cây cao thì đón gió, người muốn thực tài năng ổn định, bị người khác nhìn chằm chằm có khi ngươi đang ở giữa không trung lại có thể ngã xuống bất cứ lúc nào mà không hay, nhớ kỹ

không?”

”Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta đều hiểu, Trương đại ca đến xét khảo trước so với ta, hắn rõ ràng đều nói ta thông minh, tiên sinh nhất ở trường định sẽ

nhận ta.”

Cũng được, ít như vậy sẽ không quá lo lắng, Trang Thư Tình cười mị

mắt,“Trương đại ca đó là nói lời khách khí, ngươi cũng tưởng thật, bất quá có những lời này của Trương đại ca ta cũng an tâm hơn.”

Xem tỷ tỷ cao hứng như vậy, Trang Thư Hàn trên mặt cũng là một bộ

dáng đầy ý cười, vốn là tiểu thiếu niên tuấn tú, cười rộ lên càng khiến người ta ánh mắt sáng ngời.

Trang Thư Tình rất là đắc ý, chỉ bằng bộ dáng này, về sau cũng không lo cưới không được ai.

Khai trương cửa hàng có rất nhiều việc vụn vặt, buổi chiều ngày kế, Dệt nương liền tự mình đến đây nói với nàng, nàng bên kia có năm người tỷ muội đã gật đầu, thêm nàng cộng là sáu người, hơn nữa Tú Nhi tỷ ở đó là https://thuviensach.vn

bảy, tăng đuổi theo, cũng không làm quá mức phức tạp đa dạng, hẳn là cũng có thể đem cửa hàng chống đỡ đi lên.

Nàng mở không phải cửa hàng may tầm thường, mà là đồ thêu tinh xảo đa dạng chất lượng tốt.

Mua vải dệt làm đồ may sẵn hẳn là không còn kịp rồi, cũng may là có sẵn thợ may cũng đỡ phải thuê người, liền như tú nương có đôi khi sống tiếp, sẽ có khách hàng coi trọng đồ may mà mua trở về rồi lại chuyển giao đến cho các nàng, nhờ các nàng thêu ra những đồ án đẹp mắt.

bản thân Trang Thư Tình không phải học thiết kế, cũng không tính toán làm công cuộc cải cách lớn về trang phục, hủy đi quần áo độc hữu ý nhị của cái triều đại này, dù có thiết kế ra một cửa hàng độc nhất vô nhị, cũng chỉ là thêu trên đồ án.

”Mời người thiết kế y phục?” bên trong tiệm vải, Vu nương tử mắt lộ

kinh ngạc, “Ngươi giờ đến cả nương tử cũng không mời tốt liền đã đem cửa hàng thuê rồi, này không phải hao tốn bạc không công sao?”

Trang Thư Tình mặt có chút hồng, nàng hai đời đều là lần đầu tự mình buôn bán, rất nhiều thứ đều là đương nhiên, mỗi lần thực hiện thì mới biết được chính mình nghĩ đến thật sự rất đơn giản.

”Ta là làm đồ may sẵn ở cửa hàng, bậy giờ bán cũng là mấy bức tranh thêu, cho nên...” Trang Thư Tình ngượng ngùng mân mân tóc, “Nương tử

đừng cười ta, vì muốn mau chóng khai trương, ta đã mua một đám đồ may, về sau cũng không có bị động như vậy, ta muốn hỏi nương tử, nương tử có được một tay may vá tốt, hơn nữa tốc độ cũng mau, hay là về làm giúp ta, ta sẽ ra giá không thấp so với thị trường.”

”Ngươi thật đúng là...” Vu nương tử đều không biết nên nói cái gì, xem đối phương gương mặt non nớt cũng không nói được gì, nghĩ đến nàng mới lớn như vậy liền phải gánh vác chi tiêu trong nhà, tâm liền cảm thấy https://thuviensach.vn

mềm, “Cái này trong khoảng thời gian ngắn ta có thể giúp ngươi, nhưng tóm lại không phải kế lâu dài, cho dù một thứ không tốt cũng bị người khác quản chế.”

Trang Thư Tình gật đầu, “Ta biết, chủ yếu cũng là tiền vốn của ta không có đầy đủ, đến bước này cũng là do ta tự tính toán muốn làm gì thì làm, chờ cửa hàng khai trương, về sau nếu làm ăn tốt, ta sẽ thuê một đám nương tử chuyên vì ta mà làm.”

”Ta cũng chỉ hi vọng cửa hàng này của ngươi thật có thể náo nhiệt rực rỡ, ta cũng dính chút may mắn.” Vu nương tử chỉ chỉ đống vải vóc ở quầy trước, “Vải ngươi muốn đều ở kia, muốn hay không nhìn qua?”

”Ta là người thường, thử cũng không thử ra được gì, tốt hay không, chờ thợ may làm xong là có thể đã nhìn ra, đến lúc đó nếu không tốt, nương tử cũng không chạy được.”

”Quỷ linh tinh.” Vu nương tử cười, xem nàng khai trương cửa hàng khai luống cuống tay chân như vậy chỉ biết nàng quả thật giống như người bình thường, nếu nàng không giống như người bình thường thì thứ không hiểu sẽ giả bộ là hiểu, nhưng nàng lại thản thản nhiên nhiên thừa nhận nàng không hiểu, lời nói lúc nãy kia cũng biểu lộ thái độ của nàng, thật sự là, cô nương như vậy không biết là loại gia đình gì có thể dưỡng ra.

”Ta ở cửa hàng vốn cũng là nhờ may vá để kiếm sống, nhận thức được làm nghề này phải có không ít nương tử, mới có thể làm xong chuyện của ngươi, đúng rồi, ngươi tính toán ngày nào thì khai trương?”

”Tùy tiện xem ngày, ta định là mười bốn ngày sau.”

”Kịp?”

”Hẳn là không thành vấn đề.”

https://thuviensach.vn

Vu nương tử là thật ngóng trông cửa hàng này của nàng có thể làm tốt, làm ăn càng tốt thì mới mua vải dệt của nàng càng nhiều, nàng tự nhiên sẽ

phát tài theo, ở đây làm đồ may sẵn trước cũng phi thường để bụng, Trang Thư Tình sau khi thu được hàng mẫu liền thật vừa lòng, dọn ra, quay sang lại bận việc khác.

Tuy là vội, nhưng nàng cũng không quên chuyện đệ đệ đến trường học.

Sáng sớm, Trương Thư Thành đã tới.

Trang Thư Tình cố ý để đệ đệ thay đổi một thân quần áo mới, trên đầu một trái một phải hai cái búi tóc cũng búi cẩn thận tỉ mỉ, lại cũng không dặn nhiều gì, để tránh cho hắn áp lực.

Trang Thư Tình dù sao cũng đã mười bốn, cùng Trương Thư Thành một đôi ra vào sẽ không tốt, Trương Thư Thành lo lắng chu đáo, là đi xe ngựa đến.

Trương Tú Nhi trong lòng là có chút gán ghép hai bọn họ, nhưng nhớ

đến Thư Tình còn có hai năm hiếu kỳ, chỉ phải tạm thời đem về ý niệm này kiềm chế xuống.

Trường học ở phía đông, xe ngựa một đường lay động, Trang Thư Hàn đại khái là có chút khẩn trương, mím môi không nói chuyện.

Trang Thư Tình thấy hắn như vậy có chút đau lòng, lại hướng Trương Thư Thành hỏi thăm, “Tiên sinh kia bao nhiêu tuổi? Đối học trò có nghiêm khắc không?”

”Tiên sinh họ Trần, khoảng năm mươi tuổi, từng là cử nhân, chính là sau này thi cũng không trúng liền đem tâm tư này bỏ đi, về nhà mở một trường học nhỏ, vài năm nay có chút danh tiếng, một lần dạy học trò đều có thử qua, hai mươi bảy người thì chỉ trúng có mười lăm, vốn là lúc đầu https://thuviensach.vn

không có khảo sát trước khi nhập học, nhưng vì sau này người đến quá nhiều nên thật sự không có biện pháp nào khác, hắn mới không thể không dùng phương pháp như vậy đem phần lớn người ở ngoài cửa từ chối.”

Trương Thư Thành nhàn nhạt quay đầu nhìn, tỷ đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, “Thư Hàn không có vấn đề.”

Trang Thư Tình vỗ đệ đệ đầu một chút, “Có nghe thấy không, Trương đại ca nói ngươi không có vấn đề, khẩn trương như vậy làm cái gì, dù là thực không thi được tỷ tỷ cũng sẽ không trách ngươi, tiếp thụ giáo huấn mới là tốt.”

Trang Thư Hàn ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ như vậy, nếu ngay cả nhập học cũng không qua được, hắn còn nói cái gì trong sáu năm phải có tiền đồ? Dù là tỷ tỷ thực không nghĩ sẽ lập gia đình, hắn cũng muốn mau chút có tiền đồ để tỷ tỷ có chỗ để dựa vào mới được.

Trương Thư Thành không cần quay đầu lại cũng biết tiểu tử kia trong lòng đang nghĩ cái gì, xét theo phương diện của bản thân mà nói bọn họ rất giống nhau.

Cuộc sống không phải vô ưu vô lo, trong lòng đều có người muốn che chở, cũng có một niềm tin mãnh liệt, cho nên hắn mới quan tâm chiếu cố

nhiều hơn với hai tỷ đệ này.

Nhị tỷ chỉ cho rằng hắn là coi trọng tỷ tỷ kia mới có thể chịu khó đi lại như vậy, lại không biết hắn chưa từng nghĩ qua ý niệm kia, không phải Trang Thư Tình không tốt, mà là vì nàng rất tốt, biểu hiện của nàng đủ để

chứng minh nàng xuất thân bất phàm, cùng hắn là khác nhau một trời một vực, hắn tự mình có thể hiểu được.

Đi đại khái một khắc (*) sau, xe ngựa mới dừng lại đến.

https://thuviensach.vn

(*) Một khắc = 15 phút

Trang Thư Tình yên lòng, cũng may không tính quá xa, mỗi ngày đi tới đi lui nếu quá xa Thư Hàn sẽ rất vất vả.

Tiên sinh mở trường dạy học danh hiền truyền xa, cùng phu tử của Trương Thư Thành là cùng trường, cũng thể hiện rõ ràng rất đắc ý với môn sinh này.

Trần tiên sinh vừa thấy mặt liền hỏi: “Tính toán khi nào đi học trở

lại?”

Trương Thư Thành hành lễ với thầy, cung kính nói: “Năm sau nhất định sẽ đi học trở lại.”

Trần tiên sinh liền nhíu mày, “Hiện thời mới mười tháng, ngươi còn tính bỏ hơn hai tháng nữa? Ngươi có biết là việc học giống như bơi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi không?”

”Học trò biết, nhưng cha mẹ đang bị bệnh, người làm con sao có thể

chỉ biết lo cho chính mình, trước chỉ có thể bỏ qua việc học.”

Trần tiên sinh tại đây liền khảo hắn mấy vấn đề, thấy hắn quả thật là há mồm liền có thể trả lời, trên mặt mới lộ ra thần sắc vừa lòng, “Tư Minh muốn để ngươi sang năm có kết quả, hắn đối với ngươi ký thác cùng kỳ

vọng cao, ngươi phải dụng tâm học hành, chớ để hắn thất vọng.”

Dù là người trầm ổn Trương Thư Thành lúc này cũng có vài phần kích động, tiên sinh rốt cục để hắn có kết quả.

”Vâng, học trò nhất định không phụ kỳ vọng của tiên sinh.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 24: Gặp Nạn

Trần tiên sinh lúc này giống như mới nhớ ra trong phòng còn có người, ánh mắt đảo qua Trang Thư Tình, cuối cùng dừng ở trên người Trang Thư Hàn.

Ánh mắt trong trẻo kiên định, sống lưng thẳng thắn, phảng phất chỉ

cần một vai liền có thể gánh vác đau khổ, đúng, không sai, người đọc sách nên có khí chất này.

”Hãy xưng tên ra.”

Trang Thư Hàn tiến lên một bước, không dùng cách thi lễ của học sinh, mà là lễ nghi hậu bối bái kiến tiền bối, “Trang Thư Hàn gặp qua Trần tiên sinh.”

”Năm nay bao nhiêu tuổi?”

”Năm nay mới mười tuổi.”

”Thư Thành chắc có cùng ngươi nói qua muốn nhập học phải qua xét khảo, trước khi nhập học có chuẩn bị qua?”

”Dạ, Trương đại ca đã nói qua.”

Trần tiên sinh hơi hơi nắm tay, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đối với thái độ không nhanh không gấp này của hắn mà cực kì yêu thích,“Xem qua mấy quyển sách?”

https://thuviensach.vn

”Tam Tự Kinh, bách gia tính, Ngũ kinh đều xem qua, tứ thư cũng hơi có đọc lướt qua.”

”Nga?” Trần tiên sinh thấy hứng thú, “Nhìn xem có hiểu?”

”Không dám nói hiểu hết, cũng là do mẫu thân ở trên giường bệnh từng câu từng chữ dạy cho.”

Trần tiên sinh chỉ cho rằng phụ thân hắn đã qua đời, là mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn lớn, nên một chữ cũng không đề cập đến phụ thân, “Ngươi có một mẫu thân tốt.”

”Vâng, Thư Hàn có mẫu thân cùng trưởng tỷ tốt nhất trên đời.”

Trần tiên sinh bấm tay gõ lên bàn, từ Tam Tự Kinh hỏi đến bách gia tính, lại đến Ngũ kinh, thấy hắn đáp được hết liền quan tâm chú ý, lại lật bản án đầu Luận Ngữ, “Cẩu chí ư nhân hĩ, vô ác dã, giải thích thế nào.”

”Chỉ cần dưỡng thành người có nhân đức, thì sẽ không đi làm chuyện xấu.”

“Trí giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ.”

”Người có trí tuệ sẽ không bị mê hoặc, người có nhân đức sẽ không ưu sầu, người dũng cảm sẽ không sợ hãi.”

”Kỷ sở bất dục, vật thị ư nhân.”

”Phàm là những thứ tự mình không muốn tiếp thu, không thể bắt ép người khác.”

“...”

Hai người vừa tới một hồi liền giao phong không có hồi kết, từ đơn giản nhất đến sau này dần dần gia tăng độ khó khăn, Trần tiên sinh ánh mắt https://thuviensach.vn

càng lúc càng sáng, hô hấp cũng tăng thêm một chút.

Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học, liền ngay cả trung dung đều không có buông tha, Trang Thư Hàn trả lời được thống khoái trôi chảy, nhất thời đem lời dặn dò của tỷ tỷ đều ném ở sau đầu.

Từ sau khi biết muốn đến trường, trong lòng hắn một mực đều dẫn theo tâm tư bất ổn, sợ chính mình học không đủ dụng tâm, tiên sinh hỏi vấn đề nào đều đáp không được, cho nên khi tiên sinh vừa mở miệng hỏi hắn liền đả thông tinh thần, không dám phân tâm dù chỉ một chút, chỉ sợ chính mình trả lời không tốt, tiên sinh sẽ không thu hắn, khiến tỷ tỷ thất vọng.

Hắn chưa có nhập học qua, cho nên không biết chính mình biểu hiện có bao nhiêu khiến người khác giật mình, bởi vì hắn đưa lưng về phía tỷ tỷ, cũng không nhìn thấy trong mắt tỷ tỷ đều là lo lắng.

Tuy Trang Thư Tình không thể ngăn cản, cũng như bình thường đều trầm mặc, lúc này Thư Hàn giống như đang toả sáng, giống như rốt cục đã có đất dụng võ, hận không thể đem những thứ mình biết được trong đầu đều đem ra hết.

May mắn nơi này không có người khác.

Trương Thư Thành không phải người nhiều chuyện, cũng sẽ không ra bên ngoài nói lung tung, về phần vị Trần tiên sinh trước mắt đến chòm râu đều đang run run này... Chỉ cần hắn không phải loại người phẩm đức bại hoại, Thư Hàn một khi trở thành học sinh của hắn, chỉ cần hắn biết che chở, chứ không phải đem Trang Thư Hàn đưa đến chỗ chết là được.

Có thể dạy dỗ học sinh có tiền đồ, là điều mà mọi phu tử theo đuổi suốt đời.

Trần tiên sinh đứng lên, đem những vấn đề còn lại một người tiếp một người.

https://thuviensach.vn

Mà Trang Thư Hàn, càng đáp càng lưu loát.

Một hồi lâu sau, Trần tiên sinh thoải mái cười lớn ra tiếng, “Ha ha ha, học sinh này ta thu, miễn cả học phí, ngươi nếu mỗi ngày không có phương tiện quay lại, nơi này của ta có phòng trống, dọn dẹp một chút là có thể vào ở, ngươi có nguyện ý?”

Tâm nhảy lên mấy lần rốt cục trở xuống chỗ cũ, Trang Thư Hàn quay đầu nhìn nhìn tỷ tỷ, “Đa tạ tiên sinh hảo ý, học sinh ở phương Bắc, cách này cũng không xa.”

Trần tiên sinh có được một mần non tốt như hắn, hận không thể đem mọi thứ tốt đều đưa đến trước mặt hắn, sao có thể cho hắn đem thời gian lãng phí trên đường đi, “Ngươi không nên coi thường mùa đông ở Hội Nguyên Phủ, gió thổi đến xương cốt cũng đều đau, ngươi cần gì ăn cái khổ

này? Nếu bị bệnh chậm trễ chính là ngươi.”

Trang Thư Hàn kiên định lắc đầu, “Tiên sinh không biết, học sinh chỉ

có một người tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ vẫn đang trong thời gian để tang mẹ, cũng không yên lòng tỷ tỷ, cũng là do ta có nhiều bất tiện, ý tốt của tiên sinh, học sinh ghi nhớ trong lòng.”

Trần tiên sinh đối với hắn càng thêm yêu thích, hắn không phải chưa thấy qua học sinh có thiên phú, tuy từ nhỏ đã chuyên chú vào việc học, nhưng tâm tính cũng không kham hết được, người như vậy không ít, dù là có tiền đồ thì về sau cũng không đi được xa, Trang Thư Hàn hiểu chuyện càng làm cho hắn cảm thấy chính mình nhặt được bảo vật.

”Tốt, tốt, tốt.” Nói liền ba tiếng tốt, trần tiên sinh chỉ vào bức tranh Khổng Tử nói: “Trước dập đầu với thánh sư.”

Trang Thư Hàn xoay người nhìn về phía tỷ tỷ.

Trang Thư Tình đối hắn gật đầu, hắn mới quỳ xuống.

https://thuviensach.vn

Sau đó, trần tiên sinh vung lên áo choàng ngồi xuống, không cần người nhắc nhở, Trang Thư Hàn hướng hắn cung kính bái xuống, sau đó tiếp nhận trà thư đồng đưa tới dâng lên hai tay, “Tiên sinh uống trà.”

Trần phu tử vuốt râu cười to, đem trà làm rượu, uống một hơi cạn sạch.

May mắn không phải nước sôi, Trang Thư Tình vụng trộm nghĩ, thấy trần tiên sinh đang dạy cho Thư Hàn những chuyện học sinh phải chú ý, nàng liền lặng lẽ rời đi, đem quà gặp mặt đã chuẩn bị tốt cầm lại đây.

Trần tiên sinh nguyên bản là chuẩn bị miễn học phí cho vị học sinh mới này, nhưng nhìn thấy mọi thứ nàng đều chuẩn bị tốt rốt cuộc cũng đành nhận lấy, trưởng tỷ như mẹ, người làm tỷ tỷ này thật đủ tư cách, Thư Hàn có thể ưu tú như vậy, người làm tỷ tỷ cũng có công không ít.

”Về sau Thư Hàn liền uỷ thác tiên sinh dạy, nếu hắn có chỗ nào không đúng cũng thỉnh tiên sinh hảo hảo dẫn đường, tiên sinh như cha, ngày khác nếu như hắn có chút thành tựu cũng là công của tiên sinh.”

Làm không được tốt thì cứ đánh, nói như vậy Trang Thư Tình cũng không nói được, nếu tiên sinh làm như vậy nàng không chừng còn tức giận, đệ đệ nàng, nàng còn không biết sao, thật sự rất biết nghe lời.

Nàng hoàn toàn không chú ý tới, suy nghĩ của nàng lúc này chính là đứa nhỏ nhà mình như thế nào cũng đều tốt, có sai cũng là lỗi người khác, cùng một dạng với ngàn vạn cha mẽ trong thiên hạ.

Trần tiên sinh thấy nàng dụng tâm,liền một hơi đáp ứng, “Ngươi yên tâm, ta đảm bảo với ngươi ta có khả năng dạy hắn thành tài.”

Trang Thư Tình lại thi lễ, “Ta tuy là nữ tử, nhưng cũng biết trên đời này lời nói cũng có thể giết người, Thư Hàn mới mười tuổi, thật sự không nên quá mức ép buộc, cho nên...”

https://thuviensach.vn

”Ý tứ ngươi ta đã hiểu.” Trần phu tử vuốt râu, không tán thành lắm lắc đầu, “Người không bị ghét là kẻ tầm thường, hắn sớm nên thừa nhận tốt việc này, học sinh trước tiên đầu phải chen lên trên, nói đến cùng còn muốn làm quan một phương, tuy nhiên trước khi làm quan phải học làm người, nếu nếu như trong quan trường đấu đá lẫn nhau ngay cả nói cũng không nói được đối phương, liền làm quan như thế nào? Ngươi đối với Thư Hàn bảo hộ ta biết, nhưng nam nhi nên có dũng khí đối mặt với hết thảy mưa gió, mà không phải ở nơi ấm áp thoải mái không có phòng bị được người khác che chở, như vậy, thành công không dài.”

Trang Thư Tình không thể biện hộ, trong suy nghĩ nàng đã định, đứa nhỏ mười tuổi nên an nhàn trưởng thành, nhưng nàng đã quên, ở thế giới này, mười tuổi đều đã là tiểu đại nhân.

”Tỷ tỷ, ta có thể ứng phó, ngươi không cần lo lắng.” Trang Thư Hàn đến gần một bước, rất khó có thể chủ động nắm giữ tay tỷ tỷ, Trang Thư

Tình mới phát hiện, đứa nhỏ này tay không mềm mại lắm, cũng không nhỏ

hơn so với nàng.

”Ngươi đã đáp ứng cho ta sang năm tham gia đồng thử, xuất đầu dù sao cũng là chuyện sớm muộn phải làm.”

Nhưng mà trễ một ngày tài năng của ngươi liền ổn định một ngày a, Trang Thư Tình vỗ vỗ tay hắn, không nói thêm nữa, đứa nhỏ này muốn trưởng thành, nàng như thế nào có thể ngăn cản.

”Sang năm liền tham gia đồng thử?” Trần phu tử sửng sốt, chợt như có đăm chiêu gật đầu, “Ngươi học rất vững chắc, ta mới hảo hảo cho ngươi thử một lần, nếu rớt cũng có thể thử lần khác.”

Trương Thư Thành thái dương co rút, hắn không nghĩ tới Trần tiên sinh sẽ đồng ý sẽ cho Thư Hàn tham gia đồng thử khi mới còn nhỏ như vậy, phải biết rằng, hắn sớm chừng hai năm trước đã nghĩ đến việc thi hương, https://thuviensach.vn

nhưng tiên sinh lại nói hắn chờ, chỉ vì để hắn học vững chắc hơn, việc này cũng được Trần tiên sinh một mực tán thành, thế nào đến Thư Hàn liền thay đổi?

Đáp ứng ngày mai sẽ nhập học, mấy người lên xe trở về.

”Trương đại ca, hôm nay đa tạ, không lại trì hoãn thời gian của ngươi, ta cùng Thư Hàn đi trở về là tốt rồi, con đường này hắn cũng phải quen thuộc trước.”

Trương Thư Thành liếc mắt nhìn tỷ đệ hai người, cũng không nói lời vô nghĩa, ngồi lên xe, đánh ngựa rời đi.

Thời tiết đã có chút lạnh.

Đi đến ngã tư đường, không phải chạy trốn cũng không phải bôn ba hết nơi này tới nơi khác, thói quen sống chậm như vậy, Trang Thư Tình thật hưởng thụ, “Nếu như cửa hàng làm ăn tốt, tỷ tỷ mua một chiếc xe ngựa cho ngươi, mùa đông đi đến trường cũng không phải chịu lạnh.”

Trang Thư Hàn há mồm nghĩ cự tuyệt, nhưng lại nghĩ, nếu thực sự dư

tiền mua chiếc xe ngựa cũng tốt, về sau tỷ tỷ đi nơi nào cũng có phương tiện, về phần hắn, là tuyệt sẽ không dùng, một năm qua ăn nhiều đau khổ

như vậy, hiện tại tính sành ăn cũng không thể được duy trì như trước.

Tiết kiệm thì khó mà xái tiền thì dễ, hắn biết tỷ tỷ kiếm tiền rất khó khăn, hắn không thể để cho chính mình cơ hội để sống xa xỉ.

”Ta đã hỏi thăm qua, cuộc thi đồng thử ở huyện này rồi, phủ thử cùng viện thử có ba cấp bậc, huyện thử sẽ về Lãnh sơn, ngươi là thi đồng tử, ngoài những người cùng thôn bên ngoài có thể đậu Lẫm sinh thì những người trong thôn rớt rất nhiều, đại bá hẳn là sẽ nguyện ý giúp việc này, lời nói của lúc nãy không biết Trần tiên sinh có nhiều học trò đã đậu Lẫm sinh hay không, nhưng cho dù không nhiều, hắn muốn tìm một người để đi thi https://thuviensach.vn

cũng không phải là việc khó, ngươi hảo hảo biểu hiện, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi, bất quá còn về chuyện chúng ta đi Hội Nguyên Phủ sợ là không thể gạt được đại bá.”

”Dù biết thì đã sao? Đại bá biết thì càng cao hứng, Trang gia không chưa nói đến có người làm Lẫm sinh, ngay đến cả tú tài nhiều năm qua cũng không có lấy một người, nếu tiếp tục như vậy, Trang gia cùng những người tầm thường có gì khác nhau.”

Trang Thư Tình kinh ngạc, “Đại bá cùng đệ nói qua rồi?”

”Ân, mấy ngày kia ta đi thư phòng, đại bá thường cố gắng hỏi ta vài câu, kêu ta dụng tâm đọc sách.”

Trách không được đại bá coi trọng hai tỷ đệ bọn họ như vậy, lúc trước còn tưởng rằng nàng biểu hiện tốt, thì ra nguyên lai đại bá là coi trọng là Thư Hàn.

Mặc kệ thế nào đều tốt, chỉ cần đại bá duy trì, có chỗ cần giúp đỡ nghĩ

đến hắn cũng sẽ không cản lại.

”Thư Hàn...”

Trang Thư Tình đang muốn nói tiếp, nghe được phía sau truyền đến một trận xôn xao, sau đó là tiếng vó ngựa, một chiếc xe, con ngựa không biết bị cái gì kích thích, giống như bị điên, kéo theo xe ngựa diên cuồng chạy đến, người đi chung quanh đều sợ hã hô lên, chay khỏi móng ngựa.

Trang Thư Tình phản ứng đầu tiên chính là đem đệ đệ dùng sức đẩy ra, theo quán tính khiến nàng lui về phía sau một bước, chính mình muốn chạy lại chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra bất động.

Tốc độ con ngựa kia rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mắt, Trang Thư Tình cho tới bây giờ đều không phải một người chấp nhận số

https://thuviensach.vn

mệnh, ngay tại chỗ này lăn một vòng, liền tránh đi được, trên người bị trầy một mảng đau rát nóng bừng.

Nguyên tưởng rằng chính mình cuối cùng chạy thoát, nhưng lúc này ngựa lại hí dài một tiếng, cả thân hình đứng dựng lên, chếch hướng đi bắt đầu chạy.

Mà hướng đi là chạy đến chỗ Trang Thư Tình đang nằm còn chưa kịp đứng lên.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 25: Ân Nhân Cứu Mạng

“Tỷ tỷ...” Trang Thư Hàn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong đầu trống rỗng, đợi khi hắn phục hồi tinh thần lại thì đã nhào qua chỗ tỷ tỷ, mà con ngựa đang tung vó lên kia, cách hắn có nửa bước chân.

Thấy một màn như vậy mọi người đều kinh hô ra tiếng, có một số

người quay đầu đi, không dám nhìn thảm kịch sắp phát sinh.

”Tê!!”

”Phanh!!”

”A!!”

Liên tiếp phát ra nhiều thanh âm vang vọng cả con đường, sau đó, nháy mắt liền yên tĩnh.

Không đau đớn như hắn đoán trước, rõ ràng đã đến xe ngựa trước mắt lại bị ném ra cách đó không xa, ngựa giãy dụa đứng lên, không biết bị

thương như thế nào mà không đứng lên được, chí có thể phát ra một tiếng gào thét.

Trang Thư Hàn không thể tin trừng mắt nhìn, sau đó mới nhớ tới tỷ tỷ

đang bị mình đè lên, nhanh chóng đứng dậy, đỡ người lên, liên thanh hỏi,

“Tỷ tỷ, có chỗ nào bị thương hay không?”

Đợi Trang Thư Tình ngẩng đầu lên, thấy vết thương trên mặt càng khiến Trang Thư Hàn nóng nảy, dung mạo đối với nữ tử là quan trọng hơn https://thuviensach.vn

cả, cũng không thể lưu lại dấu vết, “Tỷ tỷ, ta nhớ rõ ở gần đây có y quán, ta đỡ ngươi đến đó.”

Trang Thư Tình đương nhiên là đau, toàn thân xương cốt đều đau.

Nàng lăn một vòng rất vội vàng, vết thương là do bị cọ xát bởi đá cát nhỏ, trên người vốn đã có chút bị thương, lại bị đệ đệ dùng sức nhấc lên, nàng cảm thấy trong trong ngoài ngoài nơi nào cũng đều đau.

Mà lúc này không phải thời điểm quan tâm việc này, ngựa sẽ không vô duyên vô cớ nằm ngã xuống đất.

Nương theo khí lực của đệ đệ đứng dậy, Trang Thư Tình nhìn về phía người đang cách mình khoảng ba, bốn bước chân.

Một người nam nhân.

Một thân tử y, đầu đội tử quan, ngay cả ngọc bội bên hông cũng là màu tím, người bình thường sẽ không mặc đồ màu tím, càng không cần phải nói một người toàn thân đầy màu tím như vậy, nhưng người này lại giống như trời sinh thích hợp với màu tím, mà có lẽ do hắn có làn da trắng như bạch ngọc, mắt đen như mực.

Tướng mạo anh tuấn cùng khí thế bức nhân, đáng tiếc sinh ra có một đôi môi mỏng, nhưng không làm cho tướng mạo trở nên kém cỏi, mà người như vậy thường có số bạc tình. (Tiểu Huân: Uầy… cái này thì không chắc à…tỷ tỷ đoán như vậy chứ biết đâu được… người đều không phải là của tỷ

hết sao? *Cười gian*)

Chính là lúc này, vẻ mặt của hắn... Có chút kỳ quái.

Đánh giá nam nhân này trong nháy mắt, Trang Thư Tình thật sâu thi lễ, “Ân cứu mạng, Thư Tình xin bái tạ.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn nhíu mày, khuê danh nữ tử, có thể nào dễ dàng báo cho nam nhân xa lạ biết, dù là trong tình huống cứu mệnh thì cũng không nên.

Tiến lên một bước, hắn đem tỷ tỷ bảo hộ ở phía sau.

Trang Thư Tình há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có phản đối.

Nàng không thể mãi đem Thư Hàn bảo vệ ở nơi an toàn, việc này sẽ

cản trở hắn trưởng thành.

”Thỉnh công tử báo cho biết tục danh, ân cứu mạng này, Thư Hàn ngày khác sẽ đến cửa nói lời cảm tạ.”

Nam nhân căn bản như là không có nghe thấy, nâng mắt lên nhìn lại, những người khác lúc nãy né tránh xe ngựa, nghĩ là đôi tỷ đệ này sẽ phải chết dưới móng ngựa nhưng không thể tin sẽ có người liều lĩnh đi cứu bọn họ, nói ra còn sợ người khác không tin, chính bản thân hắn, cũng còn chưa lấy lại tinh thần.

Vừa rồi thế nào lại ra tay?

Nhìn về phía tiểu tử đối diện đang dấu người ở sau lưng, Bạch Chiêm giật mình.

Hắn ngồi bên cửa sổ tầng hai ở trà lâu, trong lúc gặp nạn thấy tỷ tỷ

đem đệ đệ đẩy ra, lại thấy đệ đệ xả thân bảo hộ tỷ tỷ tất cả hành động hắn đều thấy ở trong mắt, không hiểu sao, liền nghĩ tới mẫu thân đã mất.

Tính tình của hắn rất cương liệt cùng với nương sống rất tùy ý, nương không sợ bản thân chưa cưới đã mang thai còn bị người nhà mẹ đẻ khinh thường cũng không chịu sửa lại tính tình, nàng bỏ nhà tự mình sinh sống, mặc kệ lời khuyên can của mọi người mà sinh hạ hắn, rõ ràng thương, hắn https://thuviensach.vn

bảo vệ hắn như mệnh, nhưng biểu hiện lại không tim không phổi, từ khi hắn sinh ra nàng đều mang hắn đi khắp nơi trên thiên hạ.

Đi qua Nam Cương đầy độc vật, nếu không phải đối phương cảnh giác, thì hắn kém chút đều đem tài năng của phù thủy Nam Cương học hết, cũng đã đi qua đại mạc, đã từng ba ngày không có uống qua một giọt nước, mệnh của nương kém chút nữa đã mất, hắn đã từng theo thuyền rời bến, lại bị lạc trên biển khơi, mất nửa năm mới tìm được đường trở về, cũng vì thế

đã làm cải biến thể chất của hắn, nương từng cõng hắn leo lên những nơi băng tuyết bao phủ nhiều năm, đến nơi cao nhất của phương bắc để lấy băng liên.

Nương dạy hắn rất nhiều, duy nhất là chưa từng dạy hắn hận tên nam nhân hại nàng cả đời bị người đời chê trách.

Sau khi lớn lên hắn từng hỏi nương có từng hận người đó không, hắn nghĩ, chỉ cần nương nói hận, hắn chắc chắn khiến nam nhân kia trả giá thật nhiều, mặc kệ hắn có thân phận ra sao.

Nhưng nương lại nói nàng không hận, hắn một mực đều nhớ rõ lúc đó mẫu thân đã cười, cười đến gương mặt đều tràn ngập hạnh phúc, nương nói nam nhân kia từng muốn dẫn nàng trở về, nhưng nàng không muốn, bởi vì nàng không thích bị trói chặt ở nơi đó, nàng không nói cho nam nhân kia biết nàng có thai.

Bởi vì nàng yêu nam nhân kia, cho nên nàng sinh ra đứa nhỏ của hai người rồi tự mình nuôi nấng lớn lên.

Nàng triền miên trên giường bệnh không lâu cho đến trước lúc ra đi, nàng mới nói cho hắn biết phụ thân là ai, nguyên lai là người tôn quý nhất trên đời.

Nàng tự mình lựa chọn, không muốn đi tiếp nhận cái thân phận cao cao tại thượng kia mà tiêu dao nơi hậu thế, mặc kệ hắn có muốn nàng đi https://thuviensach.vn

như thế nào nàng vẫn không đồng ý.

Mấy ngày trước khi qua đời kia, nương nói nhiều nhất đó là khi xưa nàng cùng nam nhân kia gặp nhau, yêu nhau, nàng nhớ rõ, nàng đã từng có những ngày tháng rất đẹp, phảng phất như đã quên mất mấy năm nay nàng một mình nuôi nấng đứa nhỏ có bao nhiêu vất vả, dù là như thế, khóe miệng nàng đều mang theo ý cười.

Hắn hiểu, nương không muốn trong lòng hắn sinh hận, chỉ vì nàng rõ ràng, nếu trong lòng hận một người sẽ không sống được vui vẻ.

Hắn cũng quả thật không hận, bởi vì nương không có hận, nương từng nói với nàng được biết nam nhân kia chính là hạnh phúc.

Nương sau khi qua đời hắn liền làm theo nguyện vọng của nương, đi một chuyến đến hoàng cung, đem di thư nương nhờ hắn đưa cho nam nhân kia.

Di thư kia hắn đã xem qua, thật phù hợp với tính tình nương, hắn biết nam nhân kia chỉ cần xem qua, chắc chắn trong lòng sẽ gợi lên những ký ức về nương, hơn nữa sẽ khó có thể nào quên, không sợ hắn sẽ quên nhiều năm trước từng có một nữ tử tốt đẹp như vậy cùng hắn sống qua những ngày tháng vui vẻ, hơn nữa ở thời điểm hắn không biết lại vì hắn dưỡng dục một hài tử.

Bọn họ bộ dạng rất giống nhau, không người nào có thể hoài nghi hắn không phải con trai của người đó.

Nhưng mà, hắn cự tuyệt hết thảy những thứ nam nhân này cho hắn.

Dù là đem kia vị trí cho hắn thì có tác dụng gì, nói chung sẽ không đổi về được nụ cười cả đời cho nương.

https://thuviensach.vn

Mà cái nữ tử chưa trưởng thành trước mắt hắn này, rõ ràng bộ dạng so vớimẫu thân nửa điểm cũng không giống nhau, nhưng lại khiến hắn nhớ tới mẫu thân.

Lúc mà chính hắn còn chưa có kịp phản ứng, thì đã đứng ở đây rồi.

Bởi vì chính mình ra tay kịp thời, nên nàng chưa bị thương, hắn thậm chí còn thấy có chút may mắn.

”Ai u...”

Thanh âm là từ trong xe ngựa truyền tới, nhớ đến âm thanh lúc nãy, Trang Thư Tình cảm thấy những người trong xe ngựa khẳng định bị thương so với nàng còn nghiêm trọng hơn, đương nhiên, cũng may mắn người bị

thương là đối phương, bằng không nàng cùng Thư Hàn hôm nay có thể giữ

được mệnh hay không đều không thể nói trước.

Thư Hàn lúc đó bảo vệ cho nàng, khi nhớ đến hậu quả của việc này, nàng không khỏi nắm lấy cánh tay đệ đệ, lòng vẫn còn tràn đầy nỗi khiếp sợ.

Trang Thư Hàn theo bản năng quay đầu, thấy tỷ tỷ sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi, nhất thời đem việc khác đều để ở một bên, vội xoay người lại đỡ lấy tỷ tỷ, vội vàng hỏi, “Tỷ tỷ, có phải bị thương nặng hay không?”

Trang Thư Tình lắc đầu, “Đều là thương tích nhỏ, không đáng gì, trở

về bôi chút thuốc là tốt rồi.”

”Tốt, chúng ta liền trở về.” Trang Thư Hàn chỉ cho rằng tỷ tỷ là không muốn để hắn lo lắng mới nói như vậy, quay lại nhìn nam nhân đối diện cúi xuống thật sâu, nói một lần nữa: “Thỉnh công tử lưu lại tục danh, Thư Hàn ngày khác ổn thỏa sẽ tới cửa nói lời cảm tạ.”

https://thuviensach.vn

”Bạch Chiêm.” Bạch Chiêm trả lời Trang Thư Hàn, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người Trang Thư Tình chậm rãi nói ra tên của bản thân, không để ý tuỳ tùng chung quanh đã suýt rớt cằm, phân phó nói: “Đi lấy một chiếc xe ngựa lại đây, đưa bọn họ về.”

Một đám tùy tùng còn chưa có thấy qua hình tượng công tử nhà bọn họ bình dị gần gũi như thế, khi phục hồi tinh thần lại, không có người nào, thanh âm nào phát ra.

Bạch Chiêm mặt mày thoáng nhướng lên, ngữ điệu càng nhẹ đi vài phần, “Là ta tự mình đi lấy?”

”A? A, không, không, công tử, chúng ta đi, chúng ta đi.” Một đám người nhìn công tử nhà mình quá mức ôn nhu liền sợ tới mức hồn đều rớt xuống, người phản ứng nhanh nhất nhanh chóng đi lấy xe ngựa, công tử

bọn họ từ trước đến giờ đều chưa từng ngồi xe ngựa, nên bọn học đành phải đi 'mượn' của người khác.

Ân, mượn, còn phải xem công tử về sau có dùng nữa hay không mới được.

Phản ứng hơi chậm một chút đều cảm thấy thầm hận bản thân mình không thôi, công tử như vậy bọn họ không có kinh nghiệm hầu hạ a!

Những người trong xe rốt cục đều bước ra ngoài, đầu tiên là một bà tử

tráng kiện, búi tóc tán loạn, châu hoa đều rối loạn, nhìn chật vật không thôi.

Khi bò ra thấy có nhiều người nhìn chằm chằm nàng như vậy liền nhất thời nổi giận, “Nhìn cái gì vậy, chưa thấy xe ngựa có con dấu của Liễu phủ

hay sao? Nếu như tứ tiểu thư của chúng ta có mệnh hệ nào, tất cả các ngươi đều chạy không thoát.”

Hung dữ như vậy liếc mắt nhìn mọi người, dừng ở trên người hai tỷ đệ

Trang Thư Tình ánh mắt càng trở nên hung ác.

https://thuviensach.vn

Rõ ràng là xe ngựa của các nàng tự mình gây họa, một đường không biết làm bị thương bao nhiêu người, còn kém chút gây ra án mạng, thái độ

trước mắt này ngược lại là muốn trách lên người những người qua đường sao?

Người vây xem đều căm giận, tuy nhưng nhớ đến đối phương là người Liễu gia, cũng chỉ dám ở trong lòng phát giận.

”Bà tử, mau nghĩ biện pháp, tiểu thư đầu bị dập, đã đổ máu.”

Bà tử nhất thời hơi thu lại khí thế, dùng cả tay chân bò vào lại trong xe ngựa, mọi người vây xem không biết tứ tiểu thư kia rốt cuộc bị thương như

thế nào, trong lòng lại cảm thấy rất thống khoái.

Họ Liễu gợi lên ký ức của Trang Thư Tình, không biết Liễu gia này cùng Liễu Tam tiểu thư kia có phải hay không là một nhà.

Bạch Chiêm một mực nhìn Trang Thư Tình, Trang Thư Hàn trong lòng để ý, đứng ở phía trước tỷ tỷ ý đồ ngăn lại tầm mắt của hắn, hắn tuy mặc dù chỉ là đứa nhỏ nhưng tính cảnh giác lại rất cao, nhưng dù sao cùng nam tử trưởng thành so sánh thì vẫn là chịu thiệt không ít, huống chi Bạch Chiêm mặc dù là nam tử trưởng thành nhưng cũng là hạc trong bầy gà.

Trang Thư Tình là linh hồn của người thành niên, tất nhiên là sẽ cảm giác được tầm mắt Bạch Chiêm, dù sao tầm mắt kia cũng không có ác ý, nàng cũng không biết phải như thế nào.

Thích thì cứ nhìn, cũng không mất khối thịt nào trên người, dù sao cũng là nàng nhập vào một khối túi da có bộ dạng không kém, đi ở trên đường bị người chú ý là chuyện thường, nhưng mà cũng không thể giả bộ, hễ có nam nhân nhìn liền tạo ra một bộ dáng thẹn thùng tránh né.

Mặc kệ Liễu tứ tiểu thư trong xe ngựa cùng với Tam tiểu thư đã giúp nàng có phải cùng một nhà hay không, bây giờ nơi này đều là thị phi, nàng https://thuviensach.vn

chỉ là một người dân bình thường không nơi nương tựa, ai cũng đều không thể trêu vào, cho dù nàng không cố ý hại người cũng không có người có thể

phân xử cho nàng, chắn chắn phải ăn mệt rồi, chẳng bằng trước cứ rời đi là thượng sách.

Vỗ vỗ vai Thư Hàn, Trang Thư Tình từ phía sau đi ra một bước, đối với Bạch Chiêm cúi đầu, “Ân cứu mạng về sau sẽ bái tạ, tỷ đệ chúng ta trên người đều có vết thương, đi trước, xin cáo từ.”

”Không vội, xe ngựa sẽ đến.”

”Không dám nhọc công tử...”

”Sợ phiền phức?” Bạch Chiêm ngắt lời nàng, “Chỉ là một Liễu gia thôi.”

”Đối với công tử mà nói thì đó chỉ là một Liễu gia, nhưng đối với tỷ

đệ chúng ta mà nói cũng là việc to lớn, dù ăn chút mệt thì cũng có thể bảo đảm bình an của bản thân.” Trang Thư Tình lại quỳ gối thi lễ, không nói gì nữa liền lôi kéo đệ đệ rời đi.

Tuy nàng không nghĩ tranh cãi đúng sai trong việc này, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, “Hai người các ngươi đứng lại.”

Là bà tử kia vừa mới từ trong xe ngựa bò ra, “ Hai người mặc bạch y vàlục y, chính là các ngươi.”

Thư Hàn hôm nay mặc là một thân áo choàng trắng mới tinh, còn nàng là một thân xanh biếc, Trang Thư Tình thở dài, nàng chính là nghĩ giả bộ

không nghe thấy cũng không được.

Chút thời gian ấy, hộ vệ đối phương đã đuổi đến, nghe thấy lời bà tử

nói cũng không vì thế mà dừng lại, đem tỷ đệ hai người tính cả Bạch Chiêm cách bọn họ rất gần vây lại.

https://thuviensach.vn

Thủ hạ của Bạch Chiêm vẫn không nhúc nhích, nhưng mà trong mắt hiện lên vẻ đồng tình khiến người ta không hiểu.

Quay đầu lại, Trang Thư Tình nhìn thấy bà tử kia cùng một nha hoàn tuổi còn trẻ đang giúp đỡ một nữ tử đi đến, tóc bên thái dương hơi loạn, trên mặt tràn đầy thần sắc ủy khuất, ánh mắt phiếm thủy quang vừa thấy đã thương, khuôn mặt vốn đã mỹ lệ giờ tăng thêm vài phần nhu nhược, khiến người nhìn không dời mắt được.

Nếu không có bà tử ác độc lúc trước, Trang Thư Tình cũng nguyện ý tin tưởng đây thật sự là một cô nương mềm mại, đáng tiếc, nàng trước tin tưởng có chủ tử thế nào liền có tôi tớ thế nấy.

Nàng cũng không nói chuyện, chờ hành động của đối phương.

Về phần Bạch Chiêm, nàng sẽ không ngốc nhận thêm nhiều việc, đem trách nhiệm đều đổ lên đầu mình, để hắn đi ra ngoài.

Bởi vì lời của hắn 'Bất quá chỉ là một liễu gia' hắn có thể nói như vậy thì nàng đã biết đây là người không dễ chọc, vẫn là việc không cần nàng ôm vào thân, nhưng có người sốt ruột khó nén hướng đùi nàng đẩy đẩy.

Trang Thư Tình thấy hắn không quản, hẳn thoát thân là chuyện dễ

dàng, nhưng nếu bây giờ hắn nguyện ý đưa tay giúp đỡ, thì tỷ đệ các nàng ngày hôm nay mới có khả năng thoát khỏi cái rắc rối này.

Về phần lợi dụng ân nhân cứu mạng có phải rất ti bỉ hay không...

Nàng hiện tại cũng không nghĩ nhiều được như vậy.

Đợi khi Liễu tứ tiểu thư nhìn sang ánh mắt liền tỏa sáng, ánh mắt một mực hướng trên người Bạch Chiêm, nàng càng xác định chủ ý của mình là đúng.

https://thuviensach.vn

”Bà tử, tuy rằng ta bị thương, nhưng cũng là ngựa của chúng ta không khống chế được mà chạy loạn, nếu không có vị công tử này ra tay trượng nghĩa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, có khi còn dẫn đến chết người.”

Mọi người vây xem nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là tiểu thư gia đình lớn, khí độ chính là không giống với người khác, người đã đẹp tâm còn đẹp hơn, trách không được có lời đồn đãi Liễu gia tứ tiểu thư tài mạo song toàn, dù là chủ phủ phu nhân cũng vì trưởng tử nhà mình mà thỉnh bà mối tới cửa cầu thân.

Từ đầu đến cuối, Liễu tứ tiểu thư đều không liếc mắt nhìn qua tỷ đệ

hai người, lúc này nàng đợi, là phản ứng vị của vị tử y công tử này.

Có thể có thanh danh tốt truyền ra, tài mạo đương nhiên là nguyên nhân trọng yếu, tuy nhiên không có chút thủ đoạn khác của bản thân, cũng tuyệt đối không có khả năng vị trí thứ nhất đến phiên nàng lấy được, người có mắt sẽ biết nhận thức người nào có thể nhờ cậy.

Dù là liếc mắt nhìn, nàng liền có thể nhìn ra ba người này đều không phải cùng một loại người, người khác không biết nhìn, nhưng nàng lại biết tử y công tử một thân tử y kia dù có tiền cũng không mua được, tàn ti ngàn năm sản xuất ra chưa đến hai mươi thất vải, hàng năm đều nằm trong danh sách cống phẩm của triều đình.

Không cần nói bách tính bình dân, dù là quan lại bình thường cũng không thể thấy được, chỉ có người được thánh thượng cực kì sủng ái mới có khả năng được ban cho, đến nàng, phải được chủ phủ phu nhân ưu ái mới may mắn được nhìn thấy.

Thế nhưng người kia cũng không thèm trân trọng, vị trước mắt này không giống như những người bình thường khác nâng niu, mà lại đem vải https://thuviensach.vn

ti tằm này mặc lên người, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không giống như yêu quý lắm.

Phải là người như thế nào mới có khả năng đem thứ này coi như

không có gì?

Việc người cầu thân trước mắt, công tử chủ phủ thân phận là cao nhất, nếu không có lựa chọn tốt hơn, hôn sự của nàng hẳn là liền định xuống, nhưng mà lúc này, nàng cũng không nghĩ gật đầu nữa.

Có một số người, không cần tiền hô hậu ủng, cũng không cần biểu hiện ra vẻ không ai bì nổi, chỉ cần đứng ở nơi đó liền có thể kiến nhân không dám nhẹ xem.

Nàng sẽ không nhìn nhầm.

Nhưng mà, thời gian đợi như thế này có phải quá dài hay không?

Bà tử kia rất nhanh nhạy, cũng biết tiểu thư mình hầu hạ nhiều năm có chủ ý gì, mắt thấy đối phương không tiếp lời, ánh mắt cũng đều không có cho tiểu thư nhà mình một cái, nhanh chóng đem lời nói tiếp, miễn cho tiểu thư khó xử.

”Tiểu thư tâm địa ngài chính là rất tốt, nếu không có bọn họ ngăn cản đường đi, chờ hộ vệ đuổi theo tất nhiên là có thể đem ngựa áp chế lại, ngài lại như thế nào có thể thành như vậy? Máu đều đã đem khăn tẩm ướt, trở về

phu nhân sợ là muốn lột da lão nô.”

Trang Thư Tình nhìn nơi nha hoàn đang dùng khăn che lại, ngay cả

chút tơ máu cũng đều không thấy.

Tay mắt lanh lẹ giữ chặt người đang muốn phản bác, Trang Thư Tình đối với đệ đệ lắc đầu.

https://thuviensach.vn

Mặc kệ đối phương là một tiểu thư liễu gia thì thế nào, tóm lại không phải là người tỷ đệ bọn hắn có thể trêu chọc vào, nén giận tuy thật sự ủy khuất, nhưng cũng là phương thức bảo toàn chính mình, điểm giác ngộ này nàng vẫn biết.

Bạch Chiêm lông mày giơ giơ lên, nếu là lúc này bị bao vây là nương hắn, phản ứng đầu tiên chỉ sợ sẽ là vung roi lên, làm sao có thể để người ở

trước mặt nàng bóp méo lý lẽ.

Người này, vừa giống nương, nhưng cũng không giống nương.

Bất quá từ biểu hiện của các nàng, có thể thấy được nàng là người thông minh, biết rõ cứng rắn đến cùng sẽ phải chịu thiệt nếu còn muốn tiếp tục tranh luận đó không gọi là người có dũng khí, mà phải nói là ngu xuẩn.

Hắn chính là thích người thông minh chân chính, mà không phải loại tự cho mình là thông minh này, kì thực thật buồn cười

” Ánh mắt người kia sao lại không thành thật như vậy a, ta phải móc ra xem thử nó như thế nào?”

Liễu tứ tiểu thư thế nào cũng không nghĩ tới đợi nửa ngày lại đợi được một câu nói như vậy, nàng biết, đây không phải uy hiếp, mà đối phương thực sự dám làm như thế!

Biết rõ nàng là tiểu thư Liễu gia còn dám làm như thế, hắn dựa vào cái gì?

Hay là... Hắn đến từ kinh đô?

Cái ý nghĩ này vừa xuất ra, Liễu tứ tiểu thư vừa sợ hãi lại vừa có một tia hưng phấn, nếu có thể gả đến chỗ thế gia đại tộc có chút gốc gác lớn thì đây...

https://thuviensach.vn

Cẩn thận giấu tốt ánh mắt mình, Liễu tứ tiểu thư cúi đầu xuống, khẽ

cắn môi đỏ mọng, giống như phải chịu ủy khuất rất lớn.

Bạch Chiêm nửa điểm mặt mũi cũng không cho, cười nhạo một tiếng, ý bảo xe ngựa đang bị ngăn cản ở ngoài vào đây.

Thủ hạ không dám trì hoãn, hai ba chiêu liền giải quyết nhanh gọn những người chặn đường, dắt xe ngựa đi đến trước mặt công tử.

”Đi lên.”

Lời này là nói với Trang Thư Tình, Trang Thư Tình chỉ chần chờ một cái chớp mắt, liền lôi kéo đệ đệ lên xe ngựa, trên người nàng thật sự vô cùng đau đớn, lúc đó dùng không chút khí lực nào nhưng khi Thư Hàn nhào tới khẳng định cũng bị thương không nhẹ.

”Đưa tỷ đệ bọn họ trở về.”

”Vâng, công tử.”

Màn xe buông xuống, Trang Thư Tình trong xe ngựa đối với Bạch Chiêm vén áo thi lễ, lại không nói nửa câu.

Phần nhân tình này, nàng thiếu quá nhiều, qua hôm nay phải đi hỏi thăm một chút Bạch Chiêm này có lai lịch thế nào, có một số người nhân tình kiếm được cũng không phải tốt như vậy, chỉ mong lão thiên có thể giúp nàng một hồi, đừng làm cho cuộc sống của nàng ngày qua ngày càng khổ

cực thêm.

”Cứu ta... Đau...” Nộn nộn thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến, Trang Thư Tình theo bản năng trong xe ngựa nhìn một vòng, xe ngựa lớn như vậy, tuy rằng nhiều chỗ trống, nhưng cũng không thể giấu đứa nhỏ bên dưới được.

https://thuviensach.vn

Vậy thanh âm kia là từ chỗ nào đến?

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 26: Khả Năng Mới

Nàng làm bác sĩ mấy năm, phản ứng đã thành bản năng, nghe được thanh âm cầu cứu tuyệt sẽ không thể lờ đi.

Một lần nữa vén mành lên, ánh mắt nàng nhìn qua những người khác cũng không thấy ai có gì không ổn, chung quanh cũng không thấy được nơi nào có đứa nhỏ bị thương.

Bạch Chiêm tiến lên một bước hỏi, “Đã làm mất cái gì sao?”

”Đau... Đau...” Theo thanh âm giọng mũi khiến Trang Thư Tình tâm đều gấp, đang muốn hỏi hắn có nhìn thấy đứa nhỏ bị thương hay không, ánh mắt liền chuyển đến vật nhỏ đang bị xách trên tay một người hộ vệ của Liễu gia.

Nàng không chỉ là bác sĩ, nàng còn là thú y, bằng kinh nghiệm của nàng, thấy máu còn lưu lại trên người tiểu gia hỏa liền chắc chắn nó bị

thương không nhẹ.

”Đau... Cứu ta, cứu ta...”

Trang Thư Tình trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ quái ý, nàng không biết ý nghĩ cổ quái kia là do chuyện gì xảy ra.

Nhưng nghĩ Liễu gia cũng không phải là thứ gì tốt, mà lúc này cũng không chỉ có người của Liễu gia ở đây, có người của Bạch Chiêm, còn có rất nhiều dân chúng vây xem dân chúng, không có khả năng có đứa nhỏ bị

thương mà không không một ai để ý tới.

https://thuviensach.vn

Dù là tại hiện đại cũng còn không có hờ hững đến mức này.

Vậy thanh âm kêu cứu vừa rồi chẳng lẽ là...

Đây là cái tình hình gì? Nàng đời trước làm thú y hai năm cũng không có loại khả năng này a?

Nhiều nhất cũng là được miêu miêu cẩu cẩu thích một chút, hoặc cũng là những con thú bác sĩ khác trị không được thì nàng đều có thể thu phục, cũng chính là bị tiểu cẩu đưa đến cửa cô nhi viện, lại bị tiểu cẩu thủ hộ

nhiều năm...

Nghĩ như vậy, thật là có chút cổ quái.

Xem nàng không nói chuyện, Bạch Chiêm theo tầm mắt nàng nhìn lại,

“Thích?”

”Nó bị thương.”

Bạch Chiêm liền cảm thấy hưng trí, “Ngươi muốn dẫn nó nhìn đại phu?”

Trang Thư Tình rốt cục đem tầm mắt chuyển qua trên người nam nhân, đến lúc này nàng mới phát hiện khoảng cách hai người thật sự là có chút thân cận, vội lui về phía sau một chút, quay người nhìn lại, mặt Thư

Hàn quả nhiên đen.

Lúc trước thế nào lại không phát hiện, hắn có tật xấu bất động một chút liền đen mặt? Cai này cũng không phải là thói quen tốt, phải sửa.

Người cổ đại tức giận đều không hiện ra mặt, đã hạ quyết tâm muốn có tiền đồ, một bộ dạng này nhất định phải học.

Bất quá trước mắt không phải thời điểm để so đo những thứ này, Trang Thư Tình cân nhắc nam nhân này có phải là người tốt hay không mới https://thuviensach.vn

có thể đem kia vật nhỏ này đưa cho hắn, nàng xem như đã nhìn ra, Liễu tứ

tiểu thư kia tuy một bộ dạng đơn thuần nhưng một khi hành động sẽ rất lợi hại.

”Chỉ cần mua chút thuốc, ta có thể trị.”

”Nga?” Bạch Chiêm thong thả bước qua, giống như là ở trong nhà mình, lại tự nhiên mang vật nhỏ tiện tay đặt vào cái giá đem tới, đợi đến khi những hộ vệ kia phản ứng kịp, đầu sỏ khiến ngựa không khống chế được đã không còn trong tay tự mình.

”Vậy cho ngươi trị, qua hai ngày ta đến xem.”

Trang Thư Tình nhận lấy cẩn thận bảo vệ trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, ánh mắt như muốn hỏi, 'Vì sao ngươi muốn đến xem?'

”Bất cứ thứ gì qua tay ta thì tự nhiên nó là của ta, ta đến xem thứ của ta... Có gì không đúng?”

“...”

Trên đời còn có đạo lý này? Không chỉ là Trang Thư Tình, mấy người hộ vệ, Liễu tứ tiểu thư, cả những người đi đường đứng gần nghe được như

thế đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Bạch Chiêm.

Chỉ có vẻ mặt thủ hạ của Bạch Chiêm lại rất tự nhiên, ở trong lòng bọn họ, lời này của công tử một chút vấn đề đều không có, công tử cầm trong tay thứ g ìthì chính là của công tử, vô số chuyện trong thực tế có thể

chứng minh.

Trang Thư Tình dứt khoát lui vào trong xe ngựa, mành buông xuống, làm nhưng không có nghe thấy lời nói vừa rồi kia, dù sao, mục đích của nàng đã đạt được.

https://thuviensach.vn

Cảm giác được xe ngựa chuyển động, đánh giá đã cách xa nơi thị phi kia, Trang Thư Tình mới lại vén màn xe lên, hướng người ngồi đối diện ở

ngoài xe nói: “Phiền toái đại ca ngừng ở y quán một chút.”

”Không thành vấn đề.”

Từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu gia hỏa, Trang Thư Tình đang nghĩ tới muốn hỏi tiểu gia hỏa này một câu để xác định vừa rồi có phải nó đang nói chuyện hay không, lại chợt nghe được nó nhược nhược rống lên hai tiếng.

Mà nàng lại nghe hiểu.

Nó đang nói, “Đau, đau quá.”

Cùng đạo thanh âm nộn nộn lúc trước giống nhau như đúc.

Thật sự là... Gặp quỷ.

Nàng khi nào thì có cái khả năng này? Rõ ràng đến thế giới này cũng có thời gian không nhiều, lúc trước thế nào không có nửa điểm dấu hiệu?

Còn có nam nhân kia, hai ngày sau sẽ không thật sự đến xem tiểu gia hỏa này đi?

Việc sau chồng lên việc trước, thật sự là đau đầu.

Xe ngựa vừa đi, Bạch Chiêm cũng liền không còn hứng trí tiếp tục lưu lại, nhấc chân liền đi, cái tiểu thư kiều kiều tiếu tiếu kia căn bản hắn không để trong mắt.

Tuy rằng ở trong mắt tiểu thư người ta, hắn là thứ trái cây thơm ngon ngào ngạt.

”Công tử xin dừng bước.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm như là không có nghe thấy, ngay cả chút ngừng bước cũng không có, Liễu tứ tiểu thư vừa tức lại quẫn, mặt đỏ đến độ muốn nhỏ

ra máu, nàng lớn đến bây giờ, cũng chưa từng bị người đối đãi qua như vậy, niệm tưởng trong lòng nháy mắt đều ném ra sau đầu, không dùng đầu óc suy xét, lời nói đã thốt ra, “Công tử liền cứ như vậy mà đi sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, chính là nàng muốn biểu đạt bới vì hắn đem xe ngựa của mình ném đi, làm hại chính mình bị thương, nhưng người khác sẽ không cho rằng như vậy.

Nàng đều nghe được có người cười trộm, nếu không xử lý tốt, thanh danh của Liễu tứ tiểu thư nàng sẽ phá hủy.

Là nàng lỗ mãng.

Nhìn đến nam nhân cuối cùng dừng bước quay đầu nhìn nàng, Liễu tứ

tiểu thư hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện chợt nghe đối phương nói:

“Bản công tử không đi, còn chờ ngươi đưa bản công tử trở về kinh thành sao? Nếu như có người biết cửa nhà ta đang mở, bản công tử sẽ lo lắng sẽ

có những kẻ không mời mà đến.”

Liễu tứ tiểu thư trong đầu trống rỗng, cả môi cũng trắng bệch.

Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, thanh danh của mình nhiều năm bồi đắp liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu có thể, nàng thực hận không thể bổ nhào qua che kín miệng nam nhân kia, không để hắn nói ra những lời nói không thể chịu nổi đó, nhưng nàng hiện tại cái gì đều không thể làm.

Bạch Chiêm thấy sắc mặt của nàng một bộ dáng như tro tàn liền cười lạnh, người như vậy hắn đã thấy nhiều, thời điểm tính kế người khác thì đắc ý kiêu ngạo, khi thất thủ liền lợi dụng thiên phú lớn nhất của nữ nhân để

bảo trụ thanh danh của mình, ngày khác lấy cơ hội ngóc đầu trở lại.

https://thuviensach.vn

Chỉ nhìn ánh mắt nữ nhân này hắn liền biết không phải người an phận.

Để hai tay sau lưng thong thả bước đến gần, nhìn một đám hộ vệ ánh mắt cảnh giác một vòng vây quanh Liễu tứ tiểu thư, Bạch Chiêm khinh thường đến cực điểm hừ một tiếng, nghênh ngang mà đi.

Không biết bao nhiêu người nghỉ chân ở ngã tư đường đều lặng im, giống như đã đi tới một thế giới không tiếng động, trước mắt Liễu tứ tiểu thư từng đợt biến thành màu đen, chỉ hận sao khi nàng vừa sinh ra không lập tức đưa đến cho nàng một nam nhân xuất sắc như vậy, cái bóng dáng thẳng tắp kia hiện lên trước mắt, một bên là hận, một bên lại khống chế

không nổi suy nghĩ của chính mình.

Thẳng đến khi trở lại Liễu phủ, nàng đều chỉ nhớ kỹ nam nhân này, hận đến cắn răng, cũng không thiết tha gì cơm nước, dường như đã quên một đôi tỷ đệ khác, có lẽ, này cũng là dụng ý của Bạch Chiêm?

Hai tỷ đệ đã rời đi căn bản không biết sự việc xảy ra sau này, trước đi y quán tìm đại phu, xác định không có nội bộ thương sau mới mua thuốc về

nhà, có cho chính mình dùng, cũng có thuốc trị thương cho vật nhỏ.

Ở trên đường khi Trang Thư Tình dùng kinh nghiệm của mình xem qua, vật nhỏ hẳn là mới sinh ra được vài ngày, cái đầu nho nhỏ chỉ có bàn tay là lớn, không biết làm sao có thể lẫn vào trong đám người, xương ở

trước đùi bên trái hơi nứt ra, trên người cũng có vài vết thương, đại khái cũng chưa ăn được cái gì, hơi thở yếu ớt.

”Tỷ tỷ, đây là tiểu cẩu sao?” Trang Thư Hàn bị vắng vẻ một bên không cam lòng nói, đối với thứ gì đó trong lòng bàn tay tỷ tỷ gì đó vung ánh mắt chán ghét.

”Không phải tiểu cẩu.” Trang Thư Tình trả lời thật sự khẳng định, nàng nhìn thấy có chút giống như sói, bất quá nàng làm thú y cũng chưa https://thuviensach.vn

từng chữa qua chó sói, cũng không dám khẳng định trăm phần trăm,

“Được, chờ nó lớn lên một chút mới biết được là thứ gì.”

”Mặc kệ là cái gì, có thể giữ nhà trông viện là tốt rồi, ta muốn đến trường học, tỷ tỷ lại luôn bận việc trong tiệm, chỉ có Tú Nhi tỷ một mình ở

nhà.”

Trang Thư Tình thật sự rất hiểu đứa nhỏ này, ai đối hắn tốt một phần hắn sẽ tốt lại mười phần, điểm ấy giống nàng, nhịn không được nhéo nhéo mặt hắn, vô cùng thân thiết phụ họa, “Đúng, có thể giữ nhà trông viện là tốt rồi, Thư Hàn có thể an tâm đi học.”

Trang Thư Hàn vừa vui sướng lại có chút ngượng ngùng, ánh mắt đều không biết để vào đâu mới tốt, đối với vật nhỏ đang bá đạo chiếm lấy lòng bàn tay của tỷ tỷ nhìn cũng chẳng chướng mắt như vậy.

Thanh niên ngồi ở trên càng xe nghe được đoạn đối thoại ở bên trong trên mặt cũng không khỏi có chút ý cười mềm mại, trong lòng có chút lý giải vì sao công tử như khối băng ngàn năm luôn lạnh nhạt lại rảnh rỗi để ý chuyện của người khác.

Quẹo khúc quanh, thanh niên kéo cương ngựa, xe ngựa liền ngừng lại,

“Đến.”

Màn xe nhấc lên, Trang Thư Hàn ra ngoài trước.

Hắn nhảy xuống xe ngựa, lại cẩn thận đỡ một bàn tay của tỷ tỷ xuống dưới, lúc này mới đối với thanh niên nói lời cảm tạ.

”Ta chính là tuân theo mệnh lệnh công tử làm việc, muốn tạ liền tạ

công tử nhà ta đi.” Rồi chống vào càng xe ngồi lền, thanh niên vung roi, xe ngựa lung lay thoáng động rời đi.

https://thuviensach.vn

Cửa sau mở ra, Trương Tú Nhi trên mặt đang đầy ý cười nhưng nhìn đến bộ dáng chật vật của hai người liền kinh hô, vội vàng đem hai người kéo vào, liên thanh hỏi, “Đây là bị làm sao vậy? Buổi sáng ra ngoài còn tốt mà? Thư Thành không đưa các ngươi về sao?”

”Không có việc gì, chính là không cẩn thận bị ngã xuống, Trương đại ca muốn đưa chúng ta về, ta nghĩ dù sao cũng phải để Thư Hàn đi quen với con đường này nên liền cự tuyệt, cũng không nghĩ sẽ bị ngã, Tú Nhi tỷ

ngươi đừng lo lắng, thực không có việc gì, nghiêm trọng nhất chính là trên mặt, xước một chút da, hai ngày thì tốt rồi.”

”Nữ hài tử trong nhà, mặt có bao nhiêu trọng yếu, nếu lưu lại sẹo thì nhìn ngươi làm sao bây giờ.” Trong miệng nói được, Trương Tú Nhi cũng không nhàn rỗi, lấy nước ấm đến dè dặt cẩn trọng dùng khăn giúp nàng xử

lý miệng vết thương, “Không được, phải đi mua chút thuốc về, bằng không trong lòng ta sẽ không an ổn.”

”Trên đường về thuận đường đã mua thuốc.” Trang Thư Tình thông minh đem cái hộp gỗ tử đưa cho Trương Tú Nhi, Trương Tú Nhi trừng mắt nhìn nàng, cũng không nói cái gì nữa.

”Thư Hàn đâu? Ngươi có hay bị thương không?”

”Không có, ta tốt lắm.”

Từ ngoài nhìn vào thì quả thật không thấy hai tỷ đệ còn có thương tích ở chỗ khác, Trương Tú Nhi lúc này mới hoà hoãn sắc mặt, hạ quyết tâm lần tới thấy Thư Thànhphải hảo hảo nói chuyện với hắn, nào có chuyện như

vậy, một người đang yên đang lành đi ra ngoài trở về lại thành cái dạng này, may mắn là bị thương không nặng.

Bận xong người, Trương Tú Nhi mới chú ý tới vật nhỏ trong tay Trang Thư Tình, cúi đầu xuống nhìn nhìn, “Nhặt được?”

https://thuviensach.vn

”Ân, thấy nó bị bị thương liền nhặt về, Tú Nhi tỷ, ta đi trước đắp thuốc cho nó, Thư Hàn, ngươi lưu lại giúp Tú Nhi tỷ làm cơm trưa, đúng rồi Tú Nhi tỷ, lấy chút nước cơm cho vật nhỏ này, mới sinh ra vài ngày, sợ là cũng chưa uống sữa.” Trang Thư Tình bất động thanh sắc đem lời bỏ qua, ôm vật nhỏ về phòng.

Nàng được biết rõ ràng, nàng lúc trước không phải xuất hiện ảo giác.

Bất quá trước đó, nàng phải đem miệng vết thương xử lý, nhỏ như vậy đúng là một bộ dạng đang lớn, phải hảo hảo xử lý, thì vết thương này mới có thể nhanh tốt lên.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 27: Lại Gặp Nhau

Tìm chút vải sạch sẽ, lại lau qua nước ấm, đem vật nhỏ cẩn thận thu thập sạch sẽ, đắp chút thuốc lên miệng vết thương, đem chỗ bị gãy xương bên chân trái cố định tốt bằng ván gỗ nhỏ.

Trong quá trình này hẳn là đau, vật nhỏ đều khẽ run run, nhưng không có mảy may di động, ngẫu nhiên hừ hừ hai tiếng, khiến Trang Thư Tình càng thêm đau lòng.

Tìm bộ quần áo cũ lấy ra làm chỗ ở cho nó, Trang Thư Tình nhu nhu đầu nhỏ của nó, “Có thể nghe hiểu được ta lời nói hay không?”

Vật nhỏ cọ cọ lòng bàn tay nàng, “Rống rống.”

Cái này Trang Thư Tình liền xác định chính mình không phải sinh ra ảo giác, nàng thật có thể nghe hiểu nó lời nói, nó đang nói 'Thơm thơm'.

”Ta rất thơm?”

”Rống.”

Nghe được câu trả lời khẳng định, Trang Thư Tình đã có chút hiểu, động vật rất thông minh, ai là thật tâm đối đãi nó, ai có thiện tâm, ai mềm mại dễ khi dễ, loại người này khi chúng nó gặp mặt gần, nếu có thể tạo cho chúng nó cảm giác an toàn, thì dù đối phương có vẻ mặt hung ác chúng cũng chẳng sợ.

https://thuviensach.vn

Tương phản, có một số người có gương mặt thiên sứ, nhưng tiểu động vật lại không hề thân cận, bởi vì đông vật sẽ có loại cảm giác phát ra từ

người bọn họ, bán đứng bản tính thật của họ.

Đời trước nàng mặc dù nghe không hiểu lời nói của chúng nó, nhưng đối với tập tính chúng nó cũng có thể lí giải, khi nàng bị người hãm hại ngã xuống đáy cốc, là chúng nó phụng bồi nàng, giúp tâm trí nàng bình tĩnh, cũng bởi vì như thế, tâm thái nàng mới xảy ra biến hóa, không lại là vì sinh tồn, vì nhiều kiếm tiền mới làm thú y, không phải vì trong lòng lúc nào cũng mong sẽ có một ngày có thể lại trở thành bác sĩ, mà là từ đáy lòng tiếp nhận nghề nghiệp mới của chính mình, dần dần mới thoải mái.

Thói quen bị động vật ngày ngày vây chung quanh, sau khi đến nơi này nàng có chút tiếc nuối, cũng nghĩ qua ít hôm nữa an ổn rồi sẽ đi nuôi một đám tiểu miêu tiểu cẩu, hiện tại có thể thực hiện trước, cũng tốt.

Nàng đã từng nhờ vào hiểu biết tập tính của chúng nó mới có thể hiểu được ý tứ mà chúng nó muốn biểu đạt, hiện tại có thể nghe hiểu lời nói chúng nó thế thì càng tiện, về phần những thứ khác, nàng tạm thời còn chưa nghĩ nhiều như vậy, nói không có hại cũng không phải.

Nhưng mà việc này không thể để người đời kì thị nàng khác người.

”Tỷ tỷ, ta vào được không.”

Sờ sờ đầu vật nhỏ, “Vào đi.”

Trang Thư Hàn bưng một chén nước cơm bốc hơi nóng tiến vào, liếc mắt nhìn vật nhỏ, đặt chén đến trước mặt nó.

Bát hơi cao một chút, Trang Thư Tình thử độ ấm, đem vật nhỏ để ở

trên tay đưa vào miệng bát, vật nhỏ ngửi mùi hương, khẩn cấp há to mồm để uống, nếu không phải Trang Thư Tình phản ứng mau, kém chút cả người đều lăn vào trong chén.

https://thuviensach.vn

”Không có ai tranh với ngươi, chậm một chút.” Trang Thư Tình vừa buồn cười lại đau lòng, xem bộ dạng này thật sự là đói thảm.

”Tú Nhi tỷ nói cái bát này về sau để cho nó dùng.” Trang Thư Hàn nhu nhu đầu vật nhỏ, “Tỷ tỷ, chúng ta thật muốn nuôi nó sao? Bạch công tử

kia... Có phải thật sự đến đây hay không?”

”Ngươi là lo lắng hắn đến đây sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta, hay là không muốn ta cùng hắn tiếp xúc?”

Trang Thư Hàn buông tầm mắt xuống, “Tỷ tỷ dù sao cũng là nữ tử...”

Cổ nhân tư tưởng chính là như thế, nam nữ thụ thụ bất thân, ngầm không thể lui tới, bằng không chính là lỗ mãng, sẽ là hỏng thanh danh, thứ

này nàng đều hiểu, nàng đã thích ứng, hơn nữa tận lực làm theo quy củ này.

Thật sự có một chút không tránh được tiếp xúc với nam tử, tỷ như nói Trương Thư Thành, lại tỷ như cái người Bạch Chiêm không mời mà đến kia.

”Thư Hàn, đệ phải biết rằng tỷ hiện tại không phải là đại tiểu thư

Trang gia, cửa lớn không ra, cửa sau không gần, quy củ chúng ta muốn giữ, lại không thể giữ đến chết được, vẫn là nói ngươi cảm thấy chúng ta lúc trước sống ở Trang gia ngày qua ngày tốt hơn so với hiện tại sao?”

Trang Thư Hàn đương nhiên không có ý đó.

”Ta biết ngươi là vì tỷ tỷ, sợ thanh danh tỷ tỷ bị bôi xấu, còn nhớ rõ lời nói mà tỷ tỷ đã nói qua không? Tỷ tỷ không muốn gả cho người khác, thanh danh có hay không cũng không trọng yếu như vậy, Bạch công tử kia đối với chúng ta có ân cứu mạng, nếu hắn nếu thật muốn đến, chúng ta cũng không thể ngăn cản... Không được, ta thật sự là hồ đồ.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình vỗ cái trán, nàng thật đúng là hồ đồ, đã quên Tú Nhi tỷ là một goá phụ, nếu như có nam nhân xa lạ tiến vào, thì mấy bà ba hoa kia còn không biết sẽ nói nàng như thế nào nữa.

Trang Thư Hàn còn tưởng rằng tỷ tỷ là suy nghĩ cẩn thận, vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng.

”Bạch công tử tuyệt đối không thể tới nơi này, đến lúc đó sợ là chỉ có thể đưa hắn vào trong cửa hàng, hai ngày này mau chút đem cửa hàng dọn dẹp tốt.”

Trang Thư Hàn đầu lại buông xuống.

Trang Thư Tình nhìn thấy buồn cười, vỗ đầu hắn một chút, “Tuổi còn nhỏ, nghĩ nhiều làm gì, đệ chỉ cần biết rằng miệng người khác không thể

che lấp, làm người thì phải không để cho bọn họ có cơ hội đến thuyết tam đạo tứ chúng ta, nếu ngươi có tiền đồ, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy ta làm tỷ tỷ

thật tốt, sẽ bội phục ta, tự nhiên sẽ không có người nói này nói kia, cường giả là người đặt ra quy tắc, kẻ yếu là người phục tùng quy tắc, ngươi muốn làm cường giả hay là kẻ yếu?”

Đương nhiên là cường giả.

Trang Thư Hàn liền định ra mục tiêu cho chính mình.

Cũng là từ hôm nay đến hết về sau, hắn không bao giờ dùng quy củ

này tới yêu cầu tỷ tỷ, hắn rõ ràng không thể nhận hết che chở của tỷ tỷ còn muốn cùng những người bình thường bên ngoài thuyết tam giảng tứ đối với tỷ tỷ, lời như vậy sẽ thành một con dao nhỏ cứa vào lòng tỷ tỷ.

Cùng Bạch Chiêm tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, Trang Thư Tình lại có thể khẳng định đó là người đã nói là làm, hắn nói hai ngày sau sẽ đến liền nhất định sẽ đến.

https://thuviensach.vn

Tuy nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sáng sớm đã tới rồi, là lúc Trang Thư Tình đưa đệ đệ ra cửa.

Bạch Chiêm lười biếng ngồi dựa trên xe ngựa, một thân tử như trước,

“Không chào đón?”

”Đương nhiên không phải.” Trang Thư Tình không nghĩ sẽ chậm trễ

thời gian đi học đệ đệ, đối hắn giao cho nói: “Ở trên đường để ý chút, đi nép vào một bên.”

”Ta biết, tỷ tỷ.” Từ ngày đầu đi học hắn không muốn nhọc tỷ tỷ đưa đón, hôm nay biết tỷ tỷ có việc, tất nhiên là càng thêm hiểu chuyện, tuy là trong lòng còn có lo lắng, nhưng cũng hướng Bạch Chiêm cúi người thi lễ

rồi cáo từ rời đi.

Bạch Chiêm có chút tò mò tiểu cô nương này làm thế nào dạy đệ đệ, hắn còn tưởng rằng tiểu gia hỏa kia sẽ đối với hắn ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới thế nhưng liền đi rồi.

Có chút ý tứ.

”Thỉnh Bạch công tử chớ trách, cũng không phải ta không biết lễ tiết, ngăn đón khách nhân không được vào cửa, mà do tỷ đệ chúng ta thuê phòng ở trong này, chủ phòng nơi này là một phụ nhân ở goá, nếu như ta cố

ý khiến nàng bị người khác nghi ngờ thì đó là lỗi lầm của ta, ta ở phía trước có mở một cửa hàng, tuy rằng chưa có khai trương, nhưng cũng là nơi có thể đi, không biết Bạch công tử có thể đến đó hay không?”

Bạch Chiêm là loại người nào, từ lúc hai tỷ đệ mới đi ra khi liền biết bên trong còn có người không thể lộ diện, nguyên lai là một goá phụ.

”Vậy liền đi thôi.”

https://thuviensach.vn

”Thỉnh công tử chờ.” Vén áo thi lễ, Trang Thư Tình xoay người vào cửa.

Trương Tú Nhi một phen lôi kéo nàng tránh xa nhà của Lí tẩu, cảm thấy cách được đủ xa mới nhỏ giọng nói: “Thư Tình, ai vậy? Ngươi khi nào nhận thức? Ta thấy người này thế nào có chút nguy hiểm?”

Không thể để Bạch Chiêm đợi lâu, cũng không thể an ủi Trương Tú Nhi đang bất an, Trang Thư Tình dứt khoát nói: “Hắn lúc trước giúp ta cùng Thư Hàn một đại ân, không phải là người xấu, trở về ta lại cùng tỷ tỷ

nói chuyện tỉ mỉ.”

Trương Tú Nhi có ngàn vạn cái lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể thả

người rời đi.

Trang Thư Tình trở về phòng vật nhỏ được nàng đặt tên là Niệm Niệm nhanh chóng được ôm lên, lại lấy thêm chút bạc để trên người, rồi nhanh chóng ra cửa.

”Đã để công tử đợi lâu.”

Bạch Chiêm đối với xe ngựa nâng nâng cằm, “Không sao. Đi lên.”

Nam nhân này thật sự rất bắt mắt, đi với hắn cùng một chỗ bị người qua đường nhiều lần nhìn lên xe ngựa, Trang Thư Tình không có cách nào chỉ lựa chọn làm như không thấy.

Bạch Chiêm thật vừa lòng chính mình không có liệu sai.

Tận lực bỏ lại một đám thủ hạ để ra ngoài, tự nhiên chỉ có thể chính mình lái xe, vung roi ngựa, ngựa nghe lời đi về phía trước.

”Ở đâu?”

”Phía đông chợ.”

https://thuviensach.vn

Sau đó, hai người đều trầm mặc xuống dưới.

Đợi cho tiếng người ồn ào trên đường cái Bạch Chiêm mới quay đầu nhìn nàng một cái, liếc mắt nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay nàng xác thực nói, “Còn sống?”

”Bị thương vốn không tính là nghiệm trọng, những nơi khác đều là bị

thương nhỏ, bôi chút thuốc thì tốt rồi, chỉ có xương ở chân trái phía trước bị nứt, phải dưỡng lâu một chút mới có thể tốt.”

So với bộ dáng suy yếu ngày đó, hôm nay nhìn quả có thật tinh thần hơn, Bạch Chiêm thay đổi dáng ngồi thoải mái, tà tà dựa vào xe ngựa, chân này gác lên chân kia tự nhiên cúi xuống, bộ dáng nhàn nhã tự tại hơn nữa có tướng mạo tốt như vậy không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt.

”Rống rống.”

Trang Thư Tình thu hồi tầm mắt cúi đầu, Niệm Niệm hướng trong lòng nàng chui vào.

Không cần nó nói nàng cũng biết nam nhân này rất nguy hiểm, mà lúc này, nếu không phải nàng cũng không muốn trêu chọc đến người như vậy.

Một đường trầm mặc đến chợ, xe ngựa ở trước cửa hàng liền dừng lại.

Vừa lúc Vu nương tử ở cách vách tiễn khách nhân ra ngoài, nhìn thấy nàng cùng một nam nhân sóng vai đến tuy có hơi do dự một chút, nhưng vẫn đến chào hỏi, “Đến.”

”Nương tử sáng sớm liền buôn bán tốt như vậy, hôm nay nhất định không kém.”

Làm buôn bán đều thích nghe lời tốt như vậy, Vu nương tử nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ, “Ngươi có thừa lời tốt, chỉ có cái miệng khéo như

https://thuviensach.vn

vậy, về sau làm ăn buôn bán chắc chắn không kém đâu.”

Dừng một chút, Vu nương tử theo lễ phép hỏi một chút, “Vị này là...”

”Đây là...”

Bạch Chiêm thú vị chờ xem nàng thế nào giới thiệu chính mình.

”Đây là Bạch công tử, từng có đại ân với tỷ đệ chúng ta.”

Vu nương tử giật mình, “Nguyên lai là ân nhân, ngươi thế nào lại không mời ân nhân vào trong cửa hàng, ngay cả trà nóng đều không có, một hồi ta để tiểu nhị đưa tới cho ngươi.”

”Đa tạ nương tử.”

Vu nương tử vẫy vẫy khăn, tiến vào trong cửa hàng.

Trang Thư Tình tự mình đi mở cửa.

Bạch Chiêm dường như không có xương cốt hai tay ôm ngực dựa vào trên ván cửa, “Ngươi đối ai đều thành thực như vậy?”

”Công tử cảm thấy không ổn?”

”Có chút ngoài ý muốn, ta cho rằng người thành thực trên đời này đều chết hết rồi.”

”Chính là công tử chưa tiếp xúc tới thôi.” Vào cửa, cố sức đem tấm ván gỗ từng khối lấy xuống, Bạch Chiêm nhìn, ép xuống suy nghĩ muốn tiến lên hỗ trợ.

Hắn thậm chí có chút ngứa tay, muốn thử xem này tấm ván gỗ này có thực sự rắn chắc hay không.

Một lát sau liền mở ra rất nhanh.

https://thuviensach.vn

Cửa liền mở ra, Bạch Chiêm vào, nguyên tưởng rằng cửa hàng chưa khai trương sẽ lộn xộn, đi vào mới phát hiện trong phòng cái gì cũng đều không có, cũng không giống như cửa hàng.

Trong phòng càng lúc càng sáng, lúc này trên tường đặc biệt liền nhìn ra.

”Cũng là cửa hàng mới, ngươi tính toán bán cái gì.”

”Đồ may.” Vỗ vỗ tay, Từ cửa trước ôm Niệm Niệm tiến vào căn phòng sạch sẽ, lại đi vào phòng nhỏ bên trong đem hai chiếc ghế nhỏ ra,

“Địa phương đơn sơ, mong công tử bao dung.”

Bạch Chiêm cũng là không có gì cố kị, dùng chân câu ghế lại tùy ý ngồi xuống.

Nếu Liễu tứ tiểu thư ở trong này, đại khái sẽ hận không thể lột tàn ti ngàn năm trên người hắn làm thành xiêm y, miễn cho bị hắn đạp hư như

vậy.

Vu nương tử trong thời gian này để tiểu nhị nhấc ấm nước sôi qua đây, còn có thêm hai tách trà, trong chén thả lá trà, tuy rằng lá trà rất thô ráp, nhưng có trà này dù sao cũng là thứ quý giá, bình thường chính mình cũng luyến tiếc uống, có thể để Trang Thư Tình cầm đến đãi khách đã xem như

coi nàng thành người thân thiết.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 28: Báo Ân

Từ sau khi đến thế giới này, đây là lần thứ hai Trang Thư Tình nhìn thấy lá trà.

Làn thứ nhất là ở nhà đại bá, nàng cùng Thư Hàn đã uống qua loại trà người ta dùng trà lá bọt để nấu.

Tuy trước mắt lá trà này cũng đã là rất tốt, nàng đời trước thích uống trà, có cơ hội liền khẩn cấp đem nước sôi rót vào trong chén, còn theo quán tính cực kì lưu loát tẩy sạch trà.

Bạch Chiêm xem động tác này của nàng liền biết là một người quen uống, mặc dù trà này tuy thô cũng không phải loại thượng hạng gì, thấy nàng còn phải thuê chỗ ở, liền biết không phải là người dư dả, tuy rằng nàng nhìn cũng không phải tiểu nha đầu xuất thân nghèo khó.

Nhưng nói nàng xuất thân ở gia đình lớn, thì lại không có tiểu thư nhà nào sống giống nàng như vậy, cũng ít có này sự lưu loát không kìm được, ở

mặt ngoài xem nàng đều theo quy củ, nhưng muốn nói nàng thực coi trọng, cũng chưa hẳn.

Trước mắt hai người ở chung liền có chút hơi ngại, hắn là tùy tâm sở

dục, còn nàng thì? Nữ tử thế gia có bao nhiêu người có thể sống như nương hắn tự tại như vậy, đây sẽ là một người khác sao?

Muốn nói nàng là hạng người tâm cơ thâm trầm, mượn việc đến đây để leo lên giường hắn... Có thể khiến hắn nhìn không ra nửa phần, phải là https://thuviensach.vn

người có thủ đoạn cao như thế nào? Hắn không tin tiểu cô nương này có bản lãnh đó.

Bất kể như thế nào, nàng có gan lớn là sự thật, điểm ấy rất giống nương.

Trang Thư Tình một lần nữa đem hai cốc đều nhúng vào nước sôi, một ly đưa cho Bạch Chiêm, một ly tự mình bưng lên, ngửi hương trà nhàn nhạt, cảm thấy toàn thân đều thoải mái.

Thấy đối phương chậm chạp không nói chuyện, Trang Thư Tình chỉ

có thể chủ động mở ra đề tài, “Đáng lẽ nên là tỷ đệ chúng ta tới cửa nói lời cảm tạ, đối với chúng ta, ở Hội Nguyên Phủ này chỉ biết ít người, dù có hỏi thăm cũng không ai biết Bạch phủ ở đâu...”

”Hoài nghi ta đưa cho ngươi là giả danh?”

”Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, câu này chính là nói người như

Bạch công tử vậy, ta chưa bao giờ từng chất vấn qua điểm ấy.” Nhàn nhạt làm ướt miệng trà, cảm giác lá trà nhàn nhạt ở trong miệng tản ra, Trang Thư Tình mới lại nói: “Ta chỉ nhận biết dân chúng, mà Bạch công tử lại không phải dân chúng bình thường, đương tự nhiên sẽ không biết cửa lớn Bạch phủ ở hướng nào, nói ra cũng chỉ là nghĩ muốn cho Bạch công tử biết, Bạch công tử có ân cứu mạng tỷ đệ chúng ta, việc đó trong mắt công tử thì không xem ra gì, tỷ đệ chúng ta cũng không phải loại người có ân không báo, nếu như Bạch công tử có yêu cầu gì, chỉ cần làm được, tỷ đệ chúng ta tuy rằng không phải người làm được việc lớn, nhưng cũng sẽ tận lực làm được.”

Mở miệng một tiếng là ân cứu mạng, nghe xong Bạch Chiêm đã muốn ê răng, chuyện tốt quả nhiên làm không được.

”Ta cái gì cũng không cần, ở chỗ các ngươi lại có cái gì?” Nhìn chung quanh một chút, “Không phải sắp khai trương cửa hàng thêu sao? Ngươi https://thuviensach.vn

sau khi khai trương liền đưa đến cho ta một kiện trang phục việc này chúng ta liền huề nhau.”

Buông một ngụm trà, Bạch Chiêm đứng dậy đi ra ngoài, hắn hôm nay nhất định là đầu óc không rõ ràng mới có thể cố ý bỏ ra ngoài tìm một người như vậy để nói chuyện, giống như hiệp ân đến báo đáp, tuy rằng hắn vốn cũng không phải là cái người tốt gì.

Nhưng vì sao hôm nay liền cảm thấy có chút nghẹn khuất đi?

Bạch Chiêm đi được một đoạn khá xa, mới có chút giật mình, một lát sau khi bị cái ân cứu mạng này làm cho kích động, cảm giác không thích hợp hoàn toàn rút đi, Bạch Chiêm tỉnh táo lại.

Tiểu cô nương kia dùng lời này để đuổi hắn, kỳ thực căn bản là không muốn gặp lại hắn, bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng của tỷ đệ các nàng, nàng lại không thể vong ân phụ nghĩa, cho nên mới xuất ra một chiêu như vậy...

Chỉ hai lần gặp mặt nàng liền nắm chắc tỳ khí của chính mình, hơn nữa lần gặp mặt này lại dùng phép khích tướng, lấy việc này chặt đứt lui tới, hắn cư nhiên thật đúng liền dễ dàng lọt bẫy như vậy, ha ha, này cũng thật có ý tứ.

Trang Thư Tình đứng ở ngoài cửa nhìn theo xe ngựa đã đi xa, thở ra một ngụm dài.

Nàng không sợ báo ân, chỉ sợ rõ ràng có ân ở phía trước nhưng không cách nào báo.

Có thể sống được tự cao tự đại như vậy, Bạch Chiêm xuất thân nhất định bất phàm, cũng nhất định là sống qua những ngày tháng trôi chảy, cho nên nàng một mực đem ân cứu mạng treo ở ngoài miệng, nếu đối phương không da không mặt cũng liền thôi, nhưng phàm là người tự phụ sẽ nghĩ

nhiều, sẽ cảm thấy nàng đối với đối phương chỉ là báo đáp lại hiệp ân, https://thuviensach.vn

muốn đối phương có thể vào thời điểm này đưa ra một cái yêu cầu, sự tình liền giải quyết.

Kết quả quả nhiên liền như nàng suy nghĩ.

Ân cứu mạng là thật sự, lại vì một kiện trang phục liền có thể triệt tiêu, sử dụng một chiêu như vậy cũng là cấp bách nên đành bất đắc dĩ, tỷ đệ

các nàng hiện tại không nơi nương tựa, ai đều không thể trêu vào, càng không thể gặp phải người như vậy, cho dù là giao hảo cũng không được, nếu cứ để người tuỳ tiện mà đến tất nhiên sẽ phiền toái.

Đối phương không có chỗ nào cố kị, nàng lại không được, nàng cũng không biết, cùng nam nhân kia nói nhiều câu như vậy là phạm vào bao lỗi lớn, nhưng vì Thư Hàn, nàng cũng không thể khiến thanh danh quá mức hỏng bét, ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn.

Ân tình này nàng sẽ ghi ở trong lòng, nguyện chúc cho ân nhân mạnh khỏe.

Đem Niệm Niệm ôm vào trong ngực, Trang Thư Tình nhu nhu đầu nhỏ của nó, “Ta có phải có chút vô sỉ hay không?”

Niệm Niệm cọ cọ nàng, nó không hiểu vô sỉ là có nghĩa gì, chỉ nhìn ra được là chủ nhân hiện đang khổ sở.

”Vô sỉ thì vô sỉ đi, đệ đệ mới là trọng yếu.”

”Rống...”

”Ta không có khổ sở.” Lại nhu nhu đầu nhỏ của nó, “Mới sinh ra hẳn là bộ dạng rất nhanh sẽ lớn, ngươi thế nào lạikhông lớn lên vậy? Phải mau lớn, vóc dáng nhỏ như vậy, như thế nào trông nhà trông cửa.”

”Rống rống...”

https://thuviensach.vn

”Sẽ lớn lên a, kia cũng phải lớn nhanh chút mới được.”

Một người một thú nói chuyện cao hứng, Trang Thư Tình cuối cùng đem phần áy náy trong lòng này đè ép đi xuống, làm đều đã làm, biểu hiện như vậy là cho ai xem! Có một số việc, trong lòng nhớ kỹ là tốt rồi.

Thật dụng tâm vẽ hoa văn, ở chỗ Vu nương tử chọn ra tơ lụa quý nhất, Trang Thư Tình giao cho Trương Tú Nhi.

Lúc này, Trang Thư Tình liền có chút may mắn cửa hàng không lớn, bằng không ngày ấy khai trương sợ là không chống đỡ được.

Còn có bảy ngày trước khi khai trương, nàng thuê thợ mộc tới theo yêu cầu mà làm những thứ cần thiết.

Có những ngăn tủ lớn nhỏ không đều, có cái cao, còn có một chút kỳ

kỳ quái, khiến cho người xem đều không hiểu nó là cái gì.

”Cái này dùng làm cái gì?” Vu nương tử cầm thứ được tạo ra từ gậy trúc đưa qua xem.

Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, “Dùng để treo quần áo, nương tử không biết dùng cái này so với dùng dây thừng treo nhìn tốt hơn sao?”

Vu nương tử làm cái nghề này, nghe nàng vừa nói liền đã hiểu, khoa tay múa chân gật đầu nói: “Đúng là tốt hơn nhiều, xiêm y hình dạng còn ở

đây, như vậy mỗi kiện trang phục đều có thể treo chỉnh tề, lúc nhìn cũng nhẹ nhàng khoan khoái, Thư Tình, cái đầu nhỏ này của ngươi sao lại nghĩ

ra được những thứ này?”

Nàng đâu có cần phải nghĩ nhiều, người hiện đại nhà ai giặt quần áo mà không phải dùng giá phơi, nàng nguyên bản là vẽ mấy kiểu khác nhau đưa cho thợ mộc làm, lại đem tác dụng nói ra, thợ mộc kia nói dùng gậy https://thuviensach.vn

trúc thì hiệu quả càng tốt, nàng cũng tưởng tượng ra được, dùng gậy trúc làm giá áo ba cạnh, quần áo treo ở hai cạnh có thể tạo ra độ cong, chỗ ở bả

vai kia cũng sẽ không bị biến hình.

Nói đến cùng, cổ nhân cũng không quá ngu xuẩn, hiện đại hết thảy đều là do cổ nhân tích lũy được mới có.

”Thư Tình, thứ này trong nhà cũng dùng được đi.”

Trang Thư Tình cười, “Đương nhiên, chính là nhân tiện còn muốn làm ngăn tủ treo quần áo mới được.”

Nghĩ đến còn có thể phải chi thêm, Vu nương tử liền tạm thời thu lại ý niệm, làm một cái ngăn tủ cũng không phải rẻ, nàng vẫn là ngẫm lại.

Thợ mộc lại làm ra những cái giá có độ dày bằng bàn tay, cách một đoạn liền có một móc câu trên tấm ván gỗ, khi Trang Thư Tình khoa chân múa tay cố định ở ba mặt tường trên cùng, sau đó lại tính toán khoảng cách ở bên trong rồi đóng đinh một loạt.

Vu nương tử nhìn nhìn giá phơi trong tay, bỗng chốc liền đã hiểu.

Tưởng tượng một chút cửa hàng này khi dọn dẹp sẽ có bộ dáng gì, ngẫm lại những cửa hàng may chính mình từng đi vào, Vu nương tử nở nụ

cười, nàng hiện tại tin tưởng cửa hàng này nhất định có thể náo nhiệt rực rỡ.

Cách ngày khai trương chỉ còn hai ngày, Dệt nương cùng mấy người đều cùng nhau trực tiếp tới cửa hàng.

”Ta hồi lâu không liều mạng như vậy rồi, Thư Tình, cửa hàng kia của ngươi nhất định sẽ buôn bán náo nhiệt, vài người chúng ta cũng liều sống liều chết giúp cho ngươi.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhất thời có áp lực, “Ta sẽ tận lực không để các ngươi thất vọng.”

Dệt nương cười, “Không mời chúng ta vào nhìn một cái?”

Trang Thư Tình nhanh chóng tránh thân ra, nàng mấy ngày nay cũng có chút sốt ruột, chỉ sợ hết thảy đều không chuẩn bị tốt, thợ may cũng không đủ để mở một cửa tiệm, nhìn đến các nàng vài người lại đây, nàng này tâm mới an ổn xuống dưới.

Dệt nương nhìn hoàn toàn cùng tưởng tượng của bản thân bất đồng cửa hàng, sạch sẽ, cảm giác cũng thật thoải mái, nhưng là có phải quá mức... Quá mức sạch sẽ hay không, nhìn cũng không giống như một cửa hàng thêu.

Mấy người khác cũng nghĩ như vậy.

Trang Thư Tình nhìn ra các nàng nghi hoặc, hỏi, “Đồ may Tú Nhi tỷ

đã mang đến chưa?”

”Không, đều ở trên xe ngựa.”

”Các ngươi giúp ta một cái, đều chuyển hết vào.”

Vốn chính là đưa thành phẩm tới, mấy người đều không nói thêm gì, giúp đỡ chuyển mấy chuyến.

Trang Thư Tình lấy ra một cái trúc giá đem mỗi kiện áo dài treo tốt, lại dùng y xiên thật dài đem treo lên cái móc câu trên tấm ván gỗ, gió nhẹ

tiến vào, vạt áo nhẹ nhàng vẫy vẫy.

”Như thế nào?”

Dệt nương nhìn một hồi lâu, “Ta đều muốn mua về hết.” Nói xong chính mình cũng cười “Nhanh chóng treo tất cả lên nhìn xem.”

https://thuviensach.vn

Mấy người cùng nhau bận việc, rất nhanh đã đem ba mặt tường đều treo đầy, vạt áo phía dưới kia cách mặt đất một chút khoảng cách, cũng không cần lo lắng vạt áo sẽ bẩn.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 29: Bạch Chiêm

Trang Thư Tình đứng ở trong gian phòng vừa nhìn vừa giơ móc treo quần áo, đổi vị trí cho xiêm y, cho những xiêm y cùng màu xếp cùng một chỗ, như vậy nhìn tất nhiên sẽ không rối mắt.

”Rõ ràng nơi này có không ít là do ta làm được, hiện nhìn thế nào lại cảm thấy tốt như vậy?” Dệt nương thở dài nói, trước lúc nàng đến trong lòng nàng còn có chút lo lắng, hiện tại lại chỉ cảm thấy giữa người với người thế nào lại có khác biệt lớn như vậy.

Bất quá một tiểu cô nương mười bốn tuổi, thế nào có thể nghĩ được nhưng chuyện mà người khác đều không thể tưởng được như vậy?

”Sợ là khi ngươi khai trương không đến mấy ngày, không ít cửa hàng khác đều sẽ học làm theo ngươi.”

”Không ngại, bọn họ sẽ không thể đem tất cả mọi thứ trong đầu ta đều học hết.”

Dệt nương gật đầu, đúng vậy, Thư Tình nói lời này là đã có tính toán trước.

”Dệt tỷ tỷ, còn có các vị tỷ tỷ khác, kế tiếp sẽ phải vất vả, lại phải tay thay ta đưa ra không ít công sức, nếu làm không tốt sẽ khiến cửa hàng chặt đứt mối buôn bán làm ăn.”

”Có chuyện có thể kiếm bạc, chúng ta đương nhiên dụng tâm, bất quá ngươi từng nói qua hoa văn cũng có thể dùng, nơi này của ta không còn https://thuviensach.vn

mấy trương...”

”trong khoảng thời gian này ta vẽ không ít, đều để ở nhà, các ngươi cùng ta đi lấy.”

Đem cửa hàng đóng lại, Trang Thư Tình đi theo mấy người cùng nhau lên xe ngựa, không thấy được ở chỗ cách nàng không xa một chiếc xe ngựa ngừng lại, người trong xe ngựa, nàng biết.

Đây không phải Bạch Chiêm từ sau ngày đó bây giờ mới gặp lại sao, tâm tình cũng là không thể một hồi liền bình tĩnh.

Nếu hắn không đi tra về nàng thì theo như biểu hiện của Trang Thư

Tình, hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến nàng từng có những ngày như vậy.

Ánh mắt nàng yên bình, không có oán hận, không có không cam lòng, giống như căn bản không đem việc đáng thương hại này để ở trong lòng, cũng không biết vì thoát ly cuộc sống như vậy mà phải trả giá đại giới, chính nàng sẽ có cục diện như thế nào?

Nàng thông minh như vậy, lại như thế nào có thể không biết.

Ở điểm này, nàng cùng nương rất giống nhau.

Nương năm đó cũng biết rõ chưa cưới mà sinh con sẽ đưa mình vào loại hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nhưng người vẫn nghĩa vô phản cố

(*) đưa hắn sinh hạ ra, hơn nữa từ đầu đến cuối đều cho hắn toàn bộ quan ái (**), hắn tuy rằng mười bảy năm qua không biết cha mình là ai, nhưng trong lòng cũng chưa từng có oán hận, bởi vì hắn sống được khoái hoạt, thậm chí còn có thể nói là tiêu dao.

(*) Nghĩa vô phản cố: Làm việc nghĩa không chùn bước (**) Quan ái: Tình thường + sự quan tâm

https://thuviensach.vn

Chẳng sợ nương biết rõ hắn không phải người trời sinh tính tình thuần lương, vẫn cũng chưa từng đánh hắn, mang ý nghĩ cải biến hắn, nàng chỉ

nhìn, thời điểm thích hợp sẽ kéo hắn một phen, cho hắn biết cái đường kia không thể đi, việc kia không thể làm, phần lớn thời gian là để hắn thuận theo tâm ý của bản thân mà làm việc.

Phụ thân bởi vì áy náy, đối hắn càng là muôn vàn dung túng, thứ tốt đều đưa đến nơi này cho hắn, mặc kệ hắn có dùng hay không.

Bốn năm đều một mực như thế.

Biết bản tính của hắn liền cho rằng hắn sẽ trở nên ngày càng vô pháp vô thiên, chuyện xấu đều làm hết, nhưng hắn lại ngoài dự đoán mọi người không có thành như vậy.

Không phải vì hắn đột nhiên thông suốt, cũng cũng không phải hắn lành bệnh, chỉ vì hắn thủy chung nhớ rõ ánh mắt của nương trước khi qua đời, nương lo lắng hắn, dù nàng sắp chết cũng vẫn nhớ, nhưng chưa từng bao giờ nói ra miệng, chưa từng lấy bản thân mình đi kiềm kẹp nhi tử, bắt hắn phải thay đổi.

Bởi vì nàng biết vậy sẽ khiến người con như hắn không sống được những ngày tháng vui vẻ, cũng bởi vậy, nàng mới có thể để nhi tử đi gặp nam nhân kia, chỉ cần hắn che chở nhi tử, dù là nhi tử làm ra chuyện gì sai cũng còn có người có thể che chở hắn.

Chẳng sợ việc sai kia có bao người người oán trách, việc đó không so được với việc nhi tử hảo hảo còn sống.

Nhưng hắn lại tự trói buộc chính mình.

Trừ bỏ nương bên ngoài không người nào biết hắn trời sinh tính tình có chỗ thiếu hụt —— hắn không có năng lực phân biệt thị phi.

https://thuviensach.vn

Hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì khiến nương chết cũng không an tâm hay không, không biết nếu nương còn sống, có phải khi hắn làm chuyện sai thì sẽ giữ chặt lấy hắn hay không, cho nên hắn chỉ có thể

làm những việc khi nương còn sống hắn đã từng làm qua, mà nương không có ngăn cản, chẳng sợ cuộc sống như vậy khiến hắn sống không ý nghĩa, hắn cũng chỉ là mỗi một ngày đều sống qua như vậy.

Trang Thư Tình xuất hiện tựa như một viên đá được ném vào mặt nước làm gợn lên những đợt sóng nho nhỏ, kể từ khi bốn năm nay, không, là từ khi hắn có ký ức tới nay lần đầu tiên đối với một người cảm thấy hứng thú.

Cho nên hắn sai người tra xét nàng.

Tra được kết quả khiến hắn bất ngờ.

Thỉnh gia tộc tự mình thoát ly khỏi môn tường, dù là dân chúng nhà bình thường cũng sẽ không muốn cưới một nữ tử như vậy, nàng đối với mình lại có thể nhẫn tâm như thế?

Nàng rõ ràng là lấy cớ đi kinh đô tìm ngoại tổ phụ để rời đi Trang gia, cuối cùng lại ở Hội Nguyên Phủ dàn xếp mọi thứ, mà không phải tìm người thân thích mà leo lên, không cần nói bọn họ có bao nhiêu tuổi, dù có là người lớn hơn bọn họ vài thập niên cũng sẽ không đưa ra loại quyết định như vậy.

Hắn dù chưa sống tại kinh đô, nhưng cũng biết kinh đô có một Đổng gia, người nhà như vậy đều là mặt mũi lớn hơn trời, nếu như đôi tỷ đệ này đến tìm, chưa cần nói sẽ đối tốt bọn họ như thế nào, áo cơm không lo là khẳng định, ít nhất không cần xuất đầu lộ diện ở bên ngoài kiếm ăn.

Nếu như đệ đệ kia của nàng không chịu thua kém thì cũng liền thôi, nàng còn có thời gian xoay sở, nhưng mà không phải, nàng liền đem cả đời https://thuviensach.vn

này trả giá, người không có khả năng thì không thể tưởng được, vẫn là nói, nàng đối với Trang Thư Hàn thực sự có tin tưởng lớn như vậy?

Nhưng chỉ có một người như vậy, nàng lại có thể đi vào mắt hắn.

Sau khi biết nàng từng bước một thận trọng như thế nào rời khỏi Trang gia, hắn liền cảm thấy nàng mạnh mẽ hơn so với phần lớn những người này.

Nương nói qua có mất mới có được, nàng trả giá thanh xuân của mình, mới có thể có được một đứa con, khi chết cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì vậy nàng cam tâm tình nguyện trả giá đại giới, cho nên nàng cả đời sống so với đại đa số người đều thoải mái hạnh phúc.

Mà Trang Thư Tình còn có thể buông tay với số đồ cưới của nàng, để

có cơ hội rời đi cái vũng bùn kia, hắn nhìn ra được, nàng bây giờ, cũng rất hạnh phúc.

Nếu nương còn sống, nhất định sẽ thật thích nàng đi.

Một đêm trước khi khai trương, Trương Tú Nhi xuất ra một tay nải nhỏ.

”Ngươi cả ngày ôm Niệm Niệm ra ra vào vào, phải làm chút gì cũng không có tiện, ta xem bộ dạng nó cũng không có bao lớn, liền làm cái cái này, chính là nó lại lớn lên một chút thì làm cái khác cũng được.”

Một bao nhỏ màu tím, một dây lưng thật dài, bên ngoài thêu đồ án tinh xảo, Trang Thư Tình nhìn kỹ, cư nhiên là mạn đà la.

”Ta cảm thấy này hoa rất đẹp mắt, chiếu theo tử y ngươi nói, thêu lên một bông hoa màu đen thật đẹp mắt, chính là rất đẹp đẽ quý giá, người bình thường ai dám mặc như vậy, cho nên bao này ta thử dùng màu tím nhạt làm chủ, chỉ màu tím để thêu hoa, có phải rất đẹp hay không?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình mơn trớn hoa màu tím, cũng không nói mạn đà la không phải màu tím cũng không phải màu đen, nhấc lên khuôn mặt tươi cười nói: “Tú Nhi tỷ tay thực khéo, hoa này thêu thật đẹp, Thư Hàn, đem Niệm Niệm ôm vào đi.”

Niệm Niệm đương nhiên là có thể nghe hiểu lời nói, cũng thích hương thơm trên người Trang Thư Tình, nhưng mà nàng thật sự bận quá mức, Trang Thư Hàn là người thứ hai nó có thể tiếp thu.

Lúc này nó liền ghé vào trên đùi Trang Thư Hàn.

Nghe vậy cũng không cần người ôm, nâng lên đôi chân nhỏ nhắn tự

mình lăn vào trong bao.

Đối với nó mà nói có thể mỗi ngày ở cùng bên cạnh chủ nhân là tốt nhất.

Trang Thư Tình điều chỉnh vị trí cho nó, đeo lên lưng, rất tốt, rất vừa vặn cũng không nặng, cũng sẽ không nhẹ quá, có cảm giác tồn tại.

”Ta hiện tại chỉ hi vọng ngươi lớn chậm một chút, nếu lớn quá nhanh ta cõng không nổi ngươi.”

”Rống rống...”

Trang Thư Tình ngừng động tác một chút, gia hỏa này đang nói nó vốn không lớn nhanh! Nàng cùng Thư Hàn lúc trước còn phải trông cậy vào nó có thể giữ nhà, vóc dáng nhỏ như vậy, thực dùng để giữ nhà hộ viện sẽ bị người giẫm chết cũng không biết đi.

Búng cái trán của nó, thấy nó trốn tránh, nếu đi ra vài người cũng sẽ bị

nó chọc cười, gia hỏa này, thật sự là quỷ linh tinh.

”Tỷ tỷ, ta xin phép tiên sinh rồi, ngày mai ta đi cửa hàng giúp ngươi.”

https://thuviensach.vn

”Ngươi thế mới học vài ngày liền nghỉ học.” Trang Thư Tình cũng búng cái trán của hắn một chút, “Lúc này không tính, nhưng chuyện như

vậy lần tới phải thương lượng với ta.”

Xem tỷ tỷ tha cho hắn dễ dàng như vậy, Trang Thư Hàn nhất thời càng vui vẻ, “Ta giúp tỷ tỷ thu tiền.”

”Nếu thu sai đi, xem ta thế nào thu thập ngươi.”

Trang Thư Hàn cười, khiến nàng cũng không trụ được, ý cười theo trong mắt đều lộ ra, Trương Tú Nhi nhìn, trong lòng tất cả đều là lo lắng.

”Ngày mai không cần vội, đều nghỉ ngơi sớm một chút, ta không đi cửa hàng giúp muội được, ngày mai ta sẽ làm tốt đồ ăn đưa đến cho tỷ đệ

hai người.”

Trang Thư Tình ước gì Tú Nhi tỷ có thể đi ra cửa nhiều một chút, làm gì có ai ngăn cản, nhưng nàng vẫn vội vàng đáp ứng.

Ngày kế, ba người đều thức dậy khi trời mới tờ mờ sáng.

Nghĩ chính mình cùng Thư Hàn có một cửa hàng, Trang Thư Tình hảo hảo đem hai người dọn dẹp một phen, chẳng những mặc một thân quần áo mới, nàng còn khó có lúc dùng chút trang sức, không phải thứ quý trọng gì, chỉ cần một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này nhưng cũng phá lệ xuất sắc.

”Thư Tình nhà chúng ta chính là lớn lên thật tốt, Thư Hàn cũng thật anh tuấn.” Trương Tú Nhi nhìn cái này lại nhìn cái kia, ánh mắt kia giống như là đang nhìn đứa nhỏ của chính mình, khiến Trang Thư Tình một trận lúng túng, nếu thật sự tính ra, nàng còn lớn hớn Trương Tú Nhi mấy tuổi.

Khi hai tỷ đệ đến chợ cũng chỉ có mấy cửa hàng mở cửa, tiệm vải cách vách cũng còn chưa mở cửa.

https://thuviensach.vn

Nhưng trước cửa lại có một chiếc xe ngựa, người trong xe này có phải đến nhầm chỗ hay không?

Bạch Chiêm nhảy xuống xe ngựa, “Còn chưa mở cửa?”

Trang Thư Tình cảm thấy đuổi người là không nên, vậy liền đi mở

cửa, lúc này, Bạch Chiêm cuối cùng cũng đi hỗ trợ mở ván cửa.

”Bạch công tử, ta tự mình làm là tốt rồi.”

Bạch Chiêm một tay mang một khối để qua một bên, dùng khẩu khí nghiêm cẩn nói lại: “Kỳ thực ta muốn thử xem một quyền có thểkhiến nó hoàn toàn làm vỡ nát hay không, nếu một quyền của ta cụng không thể

chịu, thì đề phòng cướp thế nào.”

Trang Thư Tình không nói chuyện nữa, nàng cảm thấy chính mình cùng người kia tần suất não hoàn toàn bất đồng, nói không được một câu đi.

Đợi cửa mở, chuyện thứ nhất Trang Thư Tình làm chính là đem quần áo làm cho Bạch Chiêm cầm vội tới đưa cho hắn, “Đây là kiện trang phục đáp ứng tạ lễ cho Bạch công, so không được với những bộ công tử thường mặc, nhưng cũng là thứ tốt nhất ta có thể làm được, công tử chớ ghét bỏ.”

Trời còn chưa sáng hẳn, Bạch Chiêm đem bụi vuốt xuống, cầm tới cửa xem trước xem sau.

Trường bào này Trang Thư Tình tốn nhiều tâm tư, không nói qua vải dệt liền mất của nàng sáu lượng bạc, chính là mạn đà la kia mỗi một đóa đều dụng hết mọi hình thái, trên nhụy hoa mỗi một bông đều có điểm bất đồng.

Trương Tú Nhi có một đôi tay khéo, đem hoa mạn đà la này thêu giống như vật thật.

https://thuviensach.vn

”Đây là hoa gì?”

”Mạn đà la.” Trang Thư Tình không có nói điển cố của mạn đà la, cũng không có nói tại sao nàng ở trên quần áo hắn dùng tới mạn đà la, là vì nàng cảm thấy này nam nhân ngày đó khi cứu tỷ đệ bọn họ trên mặt lộ ra ôn nhu biểu tình giống như lời nói về hoa mạn đà la này: Ác ma ôn nhu.

”Mạn đà la a.” Bạch Chiêm vô ý thức đi nói theo một câu, trầm mặc một hồi nói: “Màu tím là ta màu sắc nương ta thích, màu đen, là ta thích.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 30: Đông Đi Xuân Đến

Bạch Chiêm giống như là sáng sớm cố ý tới bắt nàng tạ lễ, đồ lấy tới tay ngây ngốc hồi lâu liền rời đi.

Trang Thư Tình trong lòng thoáng có chút cao hứng, ném đi lý do tại sao, tập trung vào việc cửa hàng.

Trang Thư Hàn vẫn một mực không nói gì đột nhiên mở miệng, “mẫu thân của hắn khẳng định cũng mất.”

Thấy tỷ tỷ nhìn phía hắn, hắn tiếp tục nói: “Hắn vừa rồi biểu tình giống như khi tỷ tỷ hoài niệm mẫu thân, ta cũng nhớ kỹ nương thích ăn cái gì, nương thích mặc cái gì quần áo màu sắc nào, nương thường hát dân ca ta ngẫu nhiên cũng sẽ hát vài câu ở trong lòng, ta rất sợ sẽ quên những thứ

này, thật giống như nêu quên hết liền sẽ quên nương.”

”Ân, chúng ta đều nhớ kỹ nương.” Nhìn hắn đỏ hốc mắt, Trang Thư

Tình vỗ vỗ lưng cho hắn, đỡ lấy bờ vai của hắn đem hắn xoay người sang chỗ khác, “Chúng ta sống được tốt nương liền an tâm, trước không nghĩ

những thứ này nữa, mau cầm cái chổi lông gà đi quét bụi, nhớ kỹ canh thời gian, giờ lành vừa đến phải đem khăn đỏ trùm trên bảng hiệu kéo xuống, đệ

là nam nhân trong nhà, việc này đều do đệ làm.”

Trang Thư Hàn đứng lên ưỡn ngực, trước khi giờ lành trước đến liền chạy ra cửa nhìn một hồi, chỉ sợ sai canh giờ.

Đem đệ đệ đuổi ra ngoài, Trang Thư Tình thở dài một ngụm, trong lòng đề phòng đối với Bạch Chiêm đột nhiên liền không còn nặng như

https://thuviensach.vn

trước.

Một người có thể bởi vì mẫu thân thích màu tím mà thủy chung mặc một thân tử trang, dù là người không tốt cũng không hoàn toàn là người xấu như vậy.

Nàng không nghĩ biểu hiện của hắn không giống người thường, cũng một mực trói buộc chính mình làm việc trong quy tắc, tuy nàng thủy chung không phải người ở thế giới này, thứ nàng tiếp thu không phải quan niệm cùng giáo dục ở đây, người mẫn cảm tất nhiên là cảm giác được, Bạch Chiêm có thể nhìn ra nàng là người dị thường tuyệt không chút kỳ quái.

Tuy người khác muốn nàng sống giống như các cô nương tiểu thư

khuê các ở cổ đại... Nhưng nàng không có điều kiện như vậy, cũng không có người dạy nàng sống thế nào để giống như một cổ nhân.

Chợ càng ngày càng đông, khi thời gian đã đến, khăn đỏ vừa mở, người trên chợ nghe thấy tiếng động đều kéo đến cửa hàng đề tên là ‘cửa hàng thêu đông đi xuân đến’, cùng các cửa hàng khác bất đồng là, trên bảng hiệu còn có một hàng chữ nhỏ: Trang phục độc nhất vô nhị.

Ở trước cửa không có động tĩnh gì, Hội Nguyên Phủ trên đường phố

hôm nay so với ngày thường còn muốn náo nhiệt vài phần.

Một đám trẻ con không quá mười tuổi, mấy tiểu tử bất quá mới bốn năm tuổi hỗn độn trong đám người, cầm trong tay một chồng giấy, ngăn đón những người đi đường phát tờ giấy trong tay, trên mặt luôn tươi cười, đem tờ giấy bỏ vào trong tay người này rồi lại bỏ chạy đi tìm mục tiêu kế

tiếp, mặc dù là người ít khi nóng giận cũng thật sự là tức giận không đứng dậy được.

Nếu như có vận khí tốt thì mới đọc xuống tới năm dòng kế tiếp, tất cả

đều là một dạng chữ viết cùng một nội dung duy nhất: Muốn độc nhất vô https://thuviensach.vn

nhị sao? Chợ đông 140 hào cửa hàng thêu ‘đông đi xuân đến’ nhất định có thể thỏa mãn ngươi, mong hạ cố quan lâm.

Chỉ cần có chút nhàn lại có chút tiền, người đều muốn nhìn một chút đó là một cửa hàng như thế nào, dám dõng dạc nói độc nhất vô nhị, phải biết rằng người có địa vị đều người đặc biệt tới cửa yêu cầu xiêm y mỗi mùa, đây mới là độc nhất vô nhị.

Khi đi vào trong cửa hàng bọn họ mới biết được cái gọi là độc nhất vô nhị là chuyện gì, cửa tiệm chân này chính là bán xiêm y dạng thêu.

Trong cửa hàng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, xiêm y chỉnh tề treo trên tường, nhìn lại vừa xem liền hiểu ngay, hơn nữa những thứ thêu lên sẽ

y phục cũng không giống nhau, nếu như một kiện bị người khác mua đi, thì cái dạng thêu này liền không bao giờ có nữa, đây mới là nguyên nhân cửa tiệm dám nói chính mình độc nhất vô nhị.

Vào trong cửa hàng người đến càng ngày càng nhiều, hỏi cũng càng lúc càng đông, “Ta thích cái này, nhưng kiện này ta mặc không vừa, có thể

sửa không?”

Đã không biết là lần thứ mấy hỏi qua vấn đề này, Trang Thư Tình vẫn chịu khó giải thích nói: “Quần áo tất nhiên là có thể sửa, nhưng dù là sửa lớn hay là sửa nhỏ đều khẳng định không có đẹp mắt như hiện tại vậy, ở cái dạng thêu này mọi thời điểm đều có tú nương chỉnh thể lo lắng, ở vị trí này thêu đẹp mắt nhất, sửa lớn sửa nhỏ vị trí liền thay đổi, ta cũng không dám cam đoan nói nhất định còn có thể hợp tâm ý ngài như hiện tại.”

”Cái dạng thêu này ta thích, ta mua nhưng không mặc, ngươi ấn theo số đo của ta làm ra một kiện như thế này cho ta có được không?”

”Chỉ cần hai kiện ngài đều trả tiền, tất nhiên là có thể.”

https://thuviensach.vn

”Có phải là ta muốn dạng thêu như thế nào ngươi đều có thể làm ra cho ta hết?”

”Nếu vẽ ra một dạng thêu đẹp mắt thì phải có lời nói cuối cùng mới được, từ trong cửa hàng ta đi ra, ta không thể lấy chiêu bài nhà mình.”

”Nơi này của ngươi có dạng thêu cho ta lựa chọn hay không?”

”Có, bất quá ngài phải chờ, vị khách nhân này, cả quần áo lẫn hoa văn lại cho ngươi.”

“...”

Trang Thư Tình biết phát truyền đơn nhất định sẽ có hiệu quả, đối với cổ nhân mà nói rất thích những thứ mới mẻ, tuy nàng không nghĩ tới sẽ đưa đến nhiều người như vậy, nam nhân đứng một bên, nữ nhân đứng một bên, phân biệt rõ ràng, hơn nữa sau khi tiến vào xem qua sẽ có hứng thú lớn như

vậy, liền vận dụng một hồi công phu, người trong cửa hàng đã đông hơn phân nửa.

Vu nương tử thấy thế liền nhanh chóng lại đây hỗ trợ, Trang Thư Tình lúc này mới có thời gian đi vào phòng trong lấy quần áo cùng giá áo ra treo lên tiếp.

Sau đó lại là một vòng vấn đề mới.

Đã có năm khách nhân hỏi có hoa văn lựa chọn để lựa chọn hay không, Trang Thư Tình lền dẫn người đến một bên, lấy ra một xấp hoa văn thật dày, “Vài vị có thể nhìn xem có thích những thứ này không, ta có thể

cam đoan những thứ này trên thị trường không có.”

”Như thế nào cam đoan?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình chỉ chỉ đầu chính mình, “Đây đều là ta vẽ ra, ta không bán ra bên ngoài, đương nhiên là không có.”

Năm khách nhân đều là nữ tử, có phụ nhân cũng có cả những cô nương tuổi cập kê, “Đây đều là ngươi vẽ?”

”Đúng, vài vị chậm rãi xem.”

Hoa văn đều là một trương mỏng manh, nếu như muốn giấu cũng không phải là việc khó, nhưng Trang Thư Tình là biểu hiện phá lệ tin tưởng các nàng, nên khi một nhóm người đối mặt với nàng, nàng lại quay đi, nhưng mà thời gian đưa lưng về phía các nàng lâu như vậy cũng không quay đầu một lần.

Năm cái người nhìn nhau, đối với lão bản cô nương này rõ ràng sinh ra vài phần hảo cảm, cảm giác được người tín nhận luôn luôn rất tốt.

Ứng phó xong một vị khách nhân, Trang Thư Tình khóe mắt dư quang phiêu du nhìn ra bên ngoài, người đều muốn mặt mũi, mặc dù năm người này bên trong đều có cái ý tưởng kia, cũng sẽ đề phòng bị những người khác một từ nói toạc ra ở trước mặt nhiều người như vậy, không nói chính mình khó khăn, nhưng mà người ở Hội Nguyên Phủ đều muốn được sống yên ổn.

Biết được khớp xương trong đó, nàng mừng rỡ giả bộ hào phóng.

”Tiểu chưởng quầy, cái này bán bao nhiêu?”

Trang Thư Tình thu liễm suy nghĩ này, tiếp tục bận việc.

Đã là giữa trưa tháng mười, Trang Thư Hàn lúc này trán cũng đã ướt mồ hôi, hắn không chỉ muốn thu tiền, nhưng vì tỷ tỷ bận quá mức lại còn phải chào hỏi khách khứa, lúc này hắn liền âm thầm may mắn chính mình xin phép đến hỗ trợ, hơn nữa dùng thời gian buổi sáng đem giá cả đều nhớ

https://thuviensach.vn

kỹ, bằng không chỉ bằng một người là tỷ tỷ ở đây thật không biết sẽ vội thành dạng gì.

Năm người bên kia đều chọn được hoa văn tốt, Vu nương tử dẫn người vào buồng trong đem số lượng kích cỡ đưa cho các nàng, nhất nhất nhớ kỹ, nhận lấy tiền đặt cọc sau giao cho Thư Tình, nói các nàng mười ngày sau tới lấy đồ may.

Một buổi sáng này nàng cũng mệt đến ngất ngư, nhớ tới trong cửa hàng của mình nàng cũng thật lâu rồi không vội qua như vậy, thật hy vọng khi nào thì cũng có thể có vài ngày được như vậy.

Trương Tú Nhi giữa trưa đến đưa cơm, đứng ở ngoài cửa một hồi lâu không dám tiến vào, trong lòng cũng hiện lên lo lắng, trong tiệm này nam khách thật sự quá nhiều.

Cũng may đã là buổi trưa, không bao lâu khách nhân liền tán đi ít nhiều.

”Tú Nhi tỷ, ngươi đã đến rồi.” Trang Thư Tình đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng, nhìn thấy người ánh mắt đều sáng, khiên hư Hàn trước nhìn, liền lôi kéo người vào buồng trong.

”Vu nương tử, ngươi cũng mệt mỏi một buổi sáng, bây giờ cùng chúng ta ăn trước một chút, buổi chiều tránh không được còn nhờ nương tử đến hỗ

trợ.”

Vu nương tử vẫy vẫy cánh tay, “Một bữa cơm đã nghĩ muốn sai ta?

Tiền công có phải cũng nên cấp một chút hay không.”

”Cấp, đương nhiên phải cấp, nhưng cơm vẫn phải ăn.” Trang Thư

Tình đem đồ ăn lấy ra, cũng may Trương Tú Nhi chuẩn bị số lượng lớn, hơn nữa nàng cũng không ăn, chỉ nói mình ở nhà đã ăn rồi, còn có đưa một phần cho tên tiểu gia hoả kia.

https://thuviensach.vn

”Muội tử làm đồ ăn này thực ngon.” Vu nương tử tuy rằng là thương nhân thông minh lanh lợi, nhưng làm người cũng cực kì lanh lẹ, chưa đến một hồi liền cùng Trương Tú Nhi đối đáp mấy câu.

Cũng vì thế mà đến lúc này nàng mới biết được cái tiểu cô nương đem việc buôn bán làm được đến phong sinh thủy khởi (*) này dĩ nhiên là thuê phòng ở lại, hơn nữa là phụ nhân ở cái tuổi này còn trẻ như vậy đã phải thủ

tiết.

(*)phong sinh thủy khởi = gió nổi nước lên: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc Trách không được ngày đó có ân nhân đến cũng là phải đi đến cửa hàng, lo lắng được như vậy cũng làđã chu toàn.

Thỉnh thoảng vẫn có khách đến, hai tỷ đệ thay nhau ăn cơm, một chút nghỉ nơi cũng không có, Trương Tú Nhi cao hứng trong cửa hàng buôn bán tốt, lại lo lắng Thư Tình ăn như vậy sẽ không tiêu.

Hôm nay còn có Thư Hàn ở bên cạnh, trong cửa hàng có người đến hỗ

trợ, nhưng Thư Hàn còn phải đến trường, người khác cũng không có khả

năng một mực hỗ trợ, trong tiệm này trong ngoài đều bận việc sao chỉ có thể có một người là Thư Tình, thân thể thế nào chịu được.

”Tú Nhi tỷ, tình huống trong cửa hàng ngươi cũng thấy đấy, thật sự

bận quá mức, ngươi có hay không biết người nguyện ý làm việc để kiếm một phần tiền?”

Thừa dịp này khách nhân không còn nhiều, Trang Thư Tình lôi kéo Trương Tú Nhi hỏi.

”Nữ nhân cũng được?”

https://thuviensach.vn

”Trong cửa hàng son phấn cũng không phải là có tiểu cô nương làm tiểu nhị sao? Ta muốn là ở trong cửa hàng thuê mấy nam nhân, còn không biết phải mời đến người nào?”

”Tuy trong cửa hàng ngươi cũng có nam khách nhân, làm đồ may sẵn khó tránh khỏi có thời điểm cần người bên cạnh đo lường kích cỡ, dùng tiểu cô nương cũng không thích hợp đi.”

Trang Thư Tình xoa đầu, này thật đúng là chuyện phiền toái, “Tuổi còn nhỏ cũng không sao đâu? Khoảng mười tuổi, cũng không thể còn truyền ra lời nói này nọ lung tung.”

”Khó nói, ta đến hỏi Thư Thành, tiểu cô nương không khó tìm, cũng có tiểu cô nương trong nhà muốn ra ngoài tìm việc làm, ở trong cửa hàng làm so với bán mình làm nô tì thì tốt hơn nhiều.” Trương Tú Nhi thanh tú cau mày, “Trong tay muội không phải còn chút bạc nào sao? Nếu thật sự

không được thì đi mua hai người, nam nữ đều được, có tầng quan hệ chủ tớ

này ở đây, ai cũng nói không được gì.”

Trang Thư Tình liền thấy hiểu ra, nàng thế nào đã quên đó là một có thể mua người a, nàng không làm địa chủ, mua để trong cửa hàng cũng là tốt.

”Nhìn ánh mắt này của ngươi sáng lên này.” Trương Tú Nhi không khỏi bật cười, “Ta đi rồi sẽ trở về, buổi tối không nên về quá muộn.”

”Trễ không xong, phải hạn chế bán mới được, bằng không đồ trong cửa hàng đều phải bán không ra.” Trang Thư Tình chỉ vào ngăn tủ trên kia một nói, “trữ hàng toàn ở nơi đó, Tú Nhi tỷ ngươi nói cho Dệt tỷ tỷ một cái tin, khiến các nàng gia tăng người làm, ngày mai trước cứ đưa một ít đến đây cho muội.”

”ừ, ta đã biết.” Xem có khách vào cửa không, Trương Tú Nhi không lại nói nữa, cầm theo rổ cúi đầu rời đi.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 31: Tặng Người

Kiếm tiền rất mệt.

Một ngày này, Trang Thư Tình triệt để hiểu được những lời này, nhưng khi thấy đệ đệ nói cho nàng biết hôm nay kiếm được bao nhiêu, mệt mỏi đều biến mất.

Trang Thư Hàn vừa cẩn thận đếm lại một lần, ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói: “Tỷ tỷ, quả thật là 273 lượng, đệ không đếm sai.”

Trước hôm nay, hắn còn vụng trộm lo lắng cửa hàng có buôn bán tốt, nếu buôn bán không tốt hay không, tỷ tỷ khổ sở thì làm sao bây giờ.

Muốn học tiếp thì phải có tiền, muốn mua sách bút phải cân2 một khoản chi lớn, hắn còn tưởng về sau có phải tiết kiệm nữa hay không, tiên sinh thích hắn, nếu hắn đi mượn tiên sinh, tiên sinh hẳn là cũng sẽ cho hắn mượn.

Nhưng mà hiện tại, hắn lo lắng giống như đều dư thừa, một ngày liền buôn bán lời nhiều như vậy, tính toán, tỷ tỷ chỉ cần vất vả một năm liền đủ

bọn họ mấy năm sinh hoạt sau này.

Trang Thư Tình búng mi tâm hắn một chút, nhìn thấy chỗ đó đỏ lên lại lấy tay nhu nhu, “Đệ còn tưởng mỗi ngày khác đều có thể buôn bán tốt như

vậy sao, hôm nay mới khai trương, phát ra nhiều đơn truyền như vậy tóm lại là có thể dùng được, không có ai mỗi ngày đều đến mua xiêm y, bất quá cũng là mở đầu tốt, còn có không ít người là thanh toán tiền đặt cọc, tự

mình chọn hoa văn làm xiêm y, đây mới là đường làm ăn tỷ tỷ muốn hướng https://thuviensach.vn

đến, bằng không làm như thế nào có thể thiết kế được độc nhất vô nhị, tốt lắm, những thứ này cũng không phải ngươi muốn đều có thể làm được, biết trong cửa hàng buôn bán không kém, ngươi cũng có thể học theo, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”

Trang Thư Hàn mân mân môi, hắn rõ ràng đều không có biểu hiện ra ngoài...

Đem đệ đệ đuổi ra ngoài, Trang Thư Tình nâng những gói tiền nặng trịch rốt cục lộ nụ cười, đây xem như là khởi đầu phi thường tốt đẹp.

Không có ai biết khi những khách nhân từng người từng người tiến vào cửa hàng thì trong lòng nàng có bao nhiêu bất ổn, vì muốn đem cửa hàng này phát triển lên, chút bạc trong tay nàng có thể chi trả được hết những thứ khác không, tiền thuê nhà là một việc, tiền công của tú nương mới là trước hết.

Mấy người Dệt nương thật sự là liều mạng giúp nàng đẩy nhanh tốc độ, số lượng rất khả quan, tiền công cũng tương đối khả quan, may mắn là buôn bán tốt

Có lẽ, nàng có thể hỏi thăm một chút nơi nào có thợ rèn tài nghệ tốt.

Còn có Liễu tam tiểu thư...

Khi nghĩ đến Liễu gia, Trang Thư Tình liền nghĩ đến Liễu tứ tiểu thư

ngày hôm đó khiến hại tỷ đệ bọn họ chịu khổ, muốn hai người này thật sự

là một nhà, cửa lớn Liễu gia, nàng thật đúng là không muốn đến.

Nhưng ngọc bội của nương nàng tất yếu phải cầm lại, nàng chiếm cứ

thân thể người ta, không thể đến thứ người ta nâng niu cũng giữ không được.

Trong một thời gian ngắn nữa thôi, khi nào cần thiết sẽ đến cầm lại.

https://thuviensach.vn

Dệt nương có được tin tức, ngày thứ hai khi Trang Thư Tình mới mở

cửa không bao lâu lại tới, cũng biết là nàng đã sớm ra ngoài.

”Buôn bán thế nhưng tốt như vậy?” Dệt nương đếm những thứ bên trong cửa hàng thấy cũng chỉ còn lại quần áo liền kinh hô ra tiếng, cả ngày hôm qua nàng đều đứng ngồi không yên, chỉ sợ những thứ này không bán được, tài lộ của mình sẽ chịu ảnh hưởng, hiện tại xem ra nàng thật sự là lo lắng vô ích.

”Cho nên còn phải vất vả Dệt tỷ tỷ, trong cửa hàng nếu thừa những hàng hóa này, sợ chống đỡ không nổi hai ngày, thì đồ đã hết.”

”Ta đem hàng mấy ngày nay mang đến hết cho muội, sau khi trở về ta lại thúc giục các nàng, biết buôn bán được, các nàng cũng có nhiệt tình.”

Dệt nương một ngụm đáp ứng, biểu hiện so với lúc trước thống khoái không ít.

Trang Thư Tình cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cụng không biết các nàng có thể chống đỡ quá ba tháng quy định hay không, chỉ

sợ không bao lâu nữa, sẽ có người nghĩ cách ép nàng xuống.

Người đều là xu lợi, chỉ cần có thể đem người lưu lại, nàng cũng không cần phải đi bước này, chỉ hy vọng các nàng không nên coi thường nàng chỉ là một đứa nhỏ.

Hai người đang nói chuyện, thì một người tiến vào cửa.

Là Bạch Chiêm.

Như trước một thân tử y, đúng là bộ trang phục Trang Thư Tình đưa kia.

Trang Thư Tình ngẩn người mới một hồi mới ra đón người vào, “Bạch công tử.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm từ trong tay tùy tùng tiếp nhận một thất vải đưa cho nàng,

“Mạn đà la, dùng vải này làm.”

Trang Thư Tình theo bản năng nhận lấy, sau đó mới nhớ lại hỏi, “Phải làm mấy bộ? một thất vải này có thể làm được không ít.”

”Có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.”

”Hình thêu toàn bộ là mạn đà la?”

”Ân.”

”Tất cả đều dùng chỉ màu đen thêu lên?”

”Ân.”

“...” Theo góc bác sĩ xem xét, Trang Thư Tình cảm thấy trong lòng người này có chút vấn đề, có chút chấp nhất.

Nghĩ nghĩ, Trang Thư Tình thử thăm dò hỏi: “ Một kiện trong đó thử

dùng chỉ màu bạc thêu thử xem có tốt không? Ta cảm thấy hẳn là so với màu đen càng đẹp hơn.”

”Dùng màu đen.” Bạch Chiêm không chút nghĩ ngợi liền phản bác, thấy Trang Thư Tình không nói cái gì nữa trong lòng hắn lại có chút cảm giác gì đó không đúng, dừng một chút lại nói: “Một kiện dùng màu bạc.”

Trang Thư Tình không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý, sửng sốt hồi lâu liền nở

nụ cười, xem ra còn không phải không có thuốc nào cứu được nữa, “Ta tìm tú nương lúc trước làm cho ngươi.”

”Không thể kém hơn so với cái này.”

Thấy hắn nói chuyện tốt như vậy, Trang Thư Tình lá gan càng lớn hơn, trong tiệm này nàng đều dùng loại vải bình thường, không có loại ải https://thuviensach.vn

nào tốt nào để thu hút khách nhân, không bằng...

”Bạch công tử, giá trước ta ưu đãi cho ngài, chờ quần áo làm xong có thể treo lên hai ngày ở trong cửa hàng ta hay không?”

Bạch Chiêm không biết nàng có chủ ý gì, mặt mày thoáng nhướng liền đáp ứng, bất quá phải làm cho hắn hai bộ trước, một bộ sau mới có thể treo trong cửa hàng.

Nàng không nhận ra được đây là loại vải gì, nhưng luôn có người biết nhìn hàng, đến lúc đó nhất định mỗi ngày sẽ đến cửa hàng, chờ xem đến lúc đó khách nhân sẽ là có loại biểu tình gì.

Có khách tới cửa, Trang Thư Tình thuận thế rời đi chào hỏi khách khứa.

Bạch Chiêm trong lòng không hiểu sao có chút không thoải mái, chờ

khách nhân đi liền ra phía trước hỏi, “Không thêu thêm người sao?”

”Tạm thời đi thuê có chút không thích hợp, ta tính đi mua hai người về.”

”Nam nhân hay nữ nhân?”

”Xem tình huống ngày hôm qua, ta thấy nam khách nhân cũng không thiếu, vậy thì sẽ phải mua một nam nhân, cũng không thể để cô nương người ta đi đo kích cỡ cho nam nhân.” động tác Trang Thư Tình dọn dẹp quần áo đột nhiên dừng lại, thật là, nàng và Bạch Chiêm nói cái này làm gì a?

Cũng may Bạch Chiêm sau khi nghe xong liền rời đi, bằng không thật đúng là không biết nói cái gì nữa mới tốt.

https://thuviensach.vn

Dệt nương ở một bên nên cuộc đối thoại của hai người cũng nghe được ít nhiều, thấy người đi rồi liền tiến đến hỏi, “Nhìn công tử này rất có khí phái, muội nhận thức sao?”

”Có ân với muội và Thư Hàn.” Trang Thư Tình không nghĩ sẽ lại nói tiếp chủ đề này, thẳng thừng giục người về nhà, “Mau trở về làm việc bằng không sẽ nghèo rớt mồng tơi.”

Mới mở cửa không lâu liền có khách tiến vào, còn là người đithành đàn, Dệt nương tất nhiên là tin tưởng lời này, cũng không ở đây lâu hơn nữa, cuộc sống kiếm được nhiều tiền cũng không hơn được.

Sai khi Bạch Chiêm rời đi không xa, thủ hạ kia không biết từ đâu dắt xe ngựa lúc trước Trang Thư Tình từng ngồi.

Người ngồi ở càng xe là thanh niên ngày đó đưa tỷ đệ hai người về

nhà.

”Công tử.”

”Trở về.”

”Vâng.”

Trang Thư Tình không có nghe ngóng được gì về Bạch phủ, kỳ thực phũ ở là ngay trong nội thành.

Cửa lớn cũng không thấp hơn so với bất kỳ nhà nào, có quyền đặt hai tôn thạch sư (sư tử đá) ở trước bậc thềm nhà, ngay cả trên cửa cũng không giống các nhà bình thường khác treo bảng hiệu, người biết rõ nội tình tất nhiên biết đây là Bạch phủ, cũng biết Bạch phủ này có bao nhiêu không dễ

chọc, người không biết căn bản sẽ không biết ở Hội Nguyên Phủ này còn có một Bạch gia như vậy.

https://thuviensach.vn

Xe ngựa trực tiếp chạy vào cửa viện phía trước, cho dù là người lúc nãy đang còn khoa chân múa tay vù vù xé gió cũng đều lập tức ngừng lại,“Công tử đã về.”

”Trần Nguyên đi theo ta.”

Có một mẫu thân xuất thân giang hồ, Bạch Chiêm làm việc tất nhiên cũng mang theo thói quen của giang hồ, trong phủ cũng không có quy củ

sâm nghiêm, nhưng mà cái gì không thể làm trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng.

Chỉ cần không phạm vào lỗi không thể phạm, người trong phủ sống kỳ

thực đều tốt.

”Ngươi từ trong phủ chọn ra một nam hai nữ, nghĩ biện pháp bán cho Trang Thư Tình.”

Thời gian Trần Nguyên đi theo Bạch Chiêm dài nhất, cũng được hắn tín nhiệm nhất, tất nhiên rõ ràng công tử nhà hắn gần đây đang làm những chuyện gì.

Nguyên tưởng rằng công tử là tìm lạc thú mới, hắn cũng vui vẻ được công tử giao việc làm, miễn cho công tử ép buộc bọn họ, nhưng trước mắt tình huống này có chút không thích hợp a, công tử có phải có hơi chuyên tâm một chút hay không?

Đem người trong phủ bán cho Trang Thư Tình, thiếu điều quỳ xuống cầu xin đối phương để người của bọn họ đến làm việc cho nàng đi?

Nhưng vấn đề là, công tử hoàn toàn không biết việc này có cái gì không thích hợp!

Hắn nên nhắc nhở một chút hay không?

https://thuviensach.vn

Ý niệm này vừa vút qua trong đầu một chút đã bị Trần Nguyên quăng đi, vẫn là để công tử tự mình hiểu ra đi, chuyện này ép buộc cũng là loại lạc thú không phải sao? Nhưng mà phải hướng người ở trong phủ nhắc nhở

một tiếng, đối với Trang Thư... Không, Trang cô nương về sau phải khép nép quan tâm một chút mới được, mặc kệ là lạc thú nhất thời của công tử

hay là công tử thật sự động tâm, kính một chút cũng không sao.

Liên tục bốn ngày liền, Trang Thư Tình thật sự là chống đỡ không được, thanh âm khàn đến độ nói không ra lời.

Trang Thư Hàn một câu hắn muốn đi hỗ trợ vừa đến bên miệng đã bị

Trang Thư Tình liếc một cái trừng mắt nhìn trở về, nàng hiện tại không muốn nhiều lời một chữ!

”Như vậy không được, Thư Tình, ngươi vẫn là nhanh chóng đi mua hai người đi, đừng để thân thể mệt muốn chết rồi.”

Trang Thư Tình gật đầu, việc này tất yếu lập tức thực thi.

Uống ngụm trà, Trang Thư Tình thanh âm nói: “Giữa trưa khách nhân ít, ta để Vu nương tử giúp đỡ xem tiệm, ta đi chọn hai người.”

”Ngươi đi tìm Chu ma ma, danh tiếng nàng tốt, không bán người có vấn đề.”

Chu mama có phải có danh tiếng tốt hay không Trang Thư Tình không dám cam đoan, nhưng nàng bán người là thật không sai, đi tới bất quá một lát, nàng liền mua ba người trở về, so dự tính nhiều hơn một người, một nam hai nữ, nam tên là Hướng Tả, còn nữ, người vóc dáng cao tên là Từng Yến, người thấp một chút tên là Chu Châu.

Nàng nguyên bản chỉ tính mua Hướng Tả và Từng Yến, nhưng hai người cầu tình nói ba người là đồng hương, nàng nhất thời mềm lòng, liền dùng nhiều hơn mười lượng bạc mua ba người học về.

https://thuviensach.vn

Trên đường trở về, Trang Thư Tình hỏi, “Thấy các ngươi cũng không giống như người cuộc sống khó khăn, làm sao có thể bán đứt chính mình?”

Ba người kín nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ ra a, công tử nói một câu, bọn họ sao có thể không đến, vì để cho bọn họ thoạt nhìn giống người bán mình một chút, ba người đều phải nhịn đói hai ngày, cũng không cho bọn họ ngủ hai buổi tối, thoạt nhìn cụng giống như người chạy nạn.

Hướng Tả đáp lời nói: “Gia hương gặp thiên tai, đệ đệ và muội muội còn nhỏ, là anh cả trong nhà đành phải làm việc kiếm ăn, gia chủ yên tâm, chúng ta đều là người chịu khổ được.”

Trang Thư Tình cũng không đa nghi, trên thực tế hôm nay Chu mẹa ma cho nàng xem người cũng không quá khó coi, trên quần áo mặc dù có chút mụn vá, nhưng cũng đều sạch sẽ, nếu không phải sắc mặc nhìn không tốt, thì cũng không mấy khác biệt với dân chúng bình thường.

Nàng cũng chưa từng thấy qua những người bán mình, tất nhiên cũng không biết cái này có cái gì không đúng.

Nghe thấy nam nhân nói vậy liền cười: “Ta cũng không thể cho các ngươi chịu nhiều khổ, cũng không có nhiều khổ như vậy, ta mở cửa hàng, thật sự bận quá mức mới tính mua hai người đến hỗ trợ, các ngươi ngày thường chỉ cần ở trong cửa hàng hỗ trợ ta là tốt rồi, về sau cũng đừng gọi ta là gia chủ, gọi ta chưởng quầy là được.”

”Vâng, chưởng quầy.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 32: Có Tiền

“Ngoài ra còn có một việc, hiện tại ta đang thuê nhà ở, nơi đó nam nhân ra vào cũng không tiện. Cho nên Hướng Tả, ngươi ủy khuất một chút, trước tiên cứ ở trong cửa hàng. Qua một thời gian ngắn ta lại đi thuê chỗ ở

cho ngươi.”

Trong mắt Hướng Tả xoẹt qua một điểm dị sắc không thể nhận ra, đi theo công tử, người nào mà không biết, có người đối xử tử tế với hạ nhân, cũng có người lo lắng cho hạ nhân, nhưng sẽ không có khả năng vì không tìm được một chỗ ở tốt cho hắn mà gươngmặt lại hiện lên vẻ áy náy.

Điều này khiến Hướng Tả nhìn chủ tử mới mà công tử sai hắn tới hầu hạ bằng một con mắt khác, hắn cũng nhận thấy, nàng không đối đãi với hắn như với hạ nhân, hoặc là vì trong nhận thức của nàng, nàng cũng không vì bọn họ là hạ nhân mà xem nhẹ.

Bất kể như thế nào, người như vậy rất khó khiến người ta không yêu thích.

Hướng Tả nhẹ nhàng thở ra, nếu như công tử thật sự đưa hắn đi hầu hạ

một đại tiểu thư điêu ngoa, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, tuy nhiên khi biết được chủ tử mới này là người dễ hầu hạ, hắn vẫn thật cao hứng.

Trang Thư Tình nào biết được suy nghĩ của Hướng Tả, không có biện pháp, nàng sống gần ba mươi năm ở thế giới kia, luôn nghĩ cả đời sẽ suy nghĩ vì các em trai, em gái trong cô nhi viện, đột nhiên thân phận lại có sự

https://thuviensach.vn

thay đổi lớn như bây giờ, quan niệm đã hình thành từ lâu trong đầu nàng cũng không thể nói bỏ là bỏ.

Dù nàng biết ở đây, cũng có một số nhà có tiền đối với hạ nhân động chút là đánh mắng, coi mạng người như cỏ rác, theo như pháp chế của xã hội nàng sống kiếp trước, đối với xã hội phong kiến lúc này, nàng còn chưa thích ứng được.

Nói lại rõ ràng chuyện trong cửa hàng xong, lại ở bên cạnh chiếu cố

một ngày, Trang Thư Tình cứ yên tâm nhàn hạ, tuy rằng hoa văn còn đủ

dùng, nhưng mỗi một ngày lại giảm bớt, còn ở chỗ mấy dệt nương cũng càng ngày càng giảm đi, thời gian rảnh của nàng lại càng ngày càng ít.

”Trách không được mưa càng lúc càng lạnh, một lát nữa mưa đến, không mặc thêm áo sẽ chịu không nổi.” Trương Tú Nhi cẩn thận bỏ đồ thêu xong vào trong rổ, xoa xoa tay, tuy rằng nàng không biết đây là loại vải dệt gì, nhưng cầm ở trong tay tất nhiên biết là vật quý giá, trong ngày thường đều thật chú ý, sợ làm dơ, làm hỏng.

Khi tỷ đệ Thư Tình chuyển đến sống, cuộc sống của nàng ngày càng tốt hơn nhiều, không chỉ có người làm bạn, sinh hoạt cũng dư dả không ít.

Hiện tại Thư Tình lại đem tiền đặt cọc trả cho bộ áo nàng làm, không cần nàng làm nhanh, chỉ cần làm tốt, lúc trước dệt nương không đồng ý với đề nghị này nhưng nàng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, vốn chỉ nghĩ sẽ

giúp được cho Thư Tình, bất quá mấy ngày trôi qua nàng cũng biết là nàng chiếm tiện nghi.

Nàng không phải người khôn khéo, nhưng cũng biết đạo đạo lí làm người, bạc hàng tháng nàng có thể kiếm ra đều nhiều hơn lúc trước mấy lần.

Đây ít nhiều đều nhờ Thư Tình.

https://thuviensach.vn

Tay Trang Thư Tình cũng có chút cứng, dứt khoát buông bút hoạt động thả lỏng bàn tay, vừa xoa tay vừa nói: “Đã đến giữa tháng mười, trời ngày càng lạnh, ta tính đi mua một chiếc xe ngựa, Thư Hàn đều đi học vào lúc sáng sớm như vậy, đúng là thời điểm không tốt, nếu vì lạnh mà phát bệnh ta sẽ đau lòng.”

”Có dư tiền mua cũng tốt, nhưng mà mã phu ngươi cũng phải thuê một người...”

”Để Hướng Tả giúp ta đưa Thư Hàn đến trường học cũng được, dù sao cũng không dùng được bao lâu, không cần tiếc số tiền kia.”

Nhớ tới khi nàngmua ba người kia, Trương Tú Nhi cũng cảm thấy chủ

ý này không sai.

Trang Thư Tình còn rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, nàng nghĩ muốn nhờ tú nương làm thêm hai cái nữa, còn muốn cố định một đội ngũ làm đồ

may sẵn, nắm giữ ở trong tay người khác tổng không phải như vậy hồi sự, nhỡ là có người nổi lên ý xấu, nắm chặt lấy nguồn cung cấp này, chịu thiệt vẫn là nàng.

Vừa nói ra chủ ý này, Trương Tú Nhi liền vội gật đầu: “Tuy rằng ta không hiểu việc này, nhưng cũng biết đạo lý tiền tài động lòng người, cửa hàng của ngươi làm ăn buôn bán tốt, khó tránh khỏi có người đỏ mắt, đến lúc đó chuyện không may sẽ đến, ngươi chỉ là một tiểu cô nương sao có thể

đấu lại với tất cả bọn họ, vẫn nên nắm tốt tất cả trong tay mình.”

”Đúng vậy, về phần những tú nương kia thì phải nhờ đến Dệt tỷ tỷ hỗ

trợ, xem có thể tìm thêm vài người nữa đến hay không, mặt khác còn phải tìm vài người đến làm đồ may sẵn, việc này Tú Nhi tỷ có biện pháp gì không?”

” Cô nương nhà ai cũng đều sống bằng một tay kim chỉ, muốn tìm ra mấy người có thủ nghệ tốt cũng không khó, cái này ta có thể đi hỏi thăm https://thuviensach.vn

một chút.”

”Vậy thì ta sẽ không khách khí với Tú Nhi tỷ.” Trang Thư Tình trêu ghẹo câu, thở dài: “Ta không phải là người ở địa phương này, có một số

việc muốn làm được phải dựa đếnnhững người ở đây, may mắn khi ta đến Hội Nguyên Phủ đều gặp được những người hảo tâm.”

”Mọi người đều như vậy, ngươi đối tốt với người khác thì người ta mới đối tốt với ngươi, ngươi nếu không tốt thì Thư Thành cũng sẽ không đưa ngươi đến chỗ của ta, đương nhiên cũng sẽ không nói đến những chuyện sau này.” Trương Tú Nhi nhìn sắc trời: “Ngươi tiếp tục làm, ta đi chuẩn bị cơm trưa, một lát nữa Từng Yến sẽ trở lại.”

Trong cửa hàng có nam nhân, Trương Tú Nhi sẽ không tiếp tục đi đến cửa hàng, này hai ngày đều là Từng Yến trở về lấy cơm trưa.

Trời mưa không lớn, nhưng lại mưa liên tiếp ba ngày, đi ra ngoài đi vài bước thì giày liền ẩm, Trang Thư Tình dứt khoát không ra khỏi cửa,thấy hoa văn đã vẽ đủ liền cân nhắc đến việc khác.

Cửa hàng buôn bán ổn định, tuy rằng không có tốt như ngày đầu tiên, nhưng mỗi ngày đều thu vào khoảng 150 đến 200 lượng, như vậy tiền trong tay nàng hiện đã dư giả, liền sẽ có chỗ để dùng.

Trang Thư Tình theo Trương Thư Thành đi xem xe ngựa, phu xe thì không cần, nên giá sẽ không quá đắt, nàng dự đoán sẽ khoảng một trăm lượng, thấy cũng không phải không kham nổi.

Cũng đã chọn được năm người làm đồ may sẵn, tuy rằng còn hơi ít một chút, nhưng là chỉ cần làm ăn phát đạt, sẽ khiến các nàng nhìn thấy lợi ích thực tế về sau, bằng hữu sẽ mang theo bằng hữu, số người đến cửa hàng sẽ nhiều hơn, bây giờ còn có Vu nương tử giúp đỡ bên kia, nàng cũng không cần gấp như vậy.

https://thuviensach.vn

Chỉ có chuyện tú nương không dự tính được thuận lợi này.

Hội Nguyên Phủ có mười hai tiệm thêu có danh tiếng, tú nương tay nghề tốt đã sớm bị chia ra mỗi nơi, những người giống như Dệt nương bởi vì nhiều nguyên nhân mà phải làm một mình thì cũng là rất ít, cửa hàng của nàng mới khai trương liền buôn bán thuận lợi như vậy. Hiện tại những người cùng nghề đã sớm để tâm, biết nàng muốn lôi kéo người về, sẽ càng cẩn thận đề phòng.

Tay nghề không tốt thì tú nương cũng không thể dùng.

Thợ may ở nhà hay thợ may ở cửa hàng đều có thể làm được, đông đi xuân tới, để có lời thì phải có dạng đồ thêu độc nhất vô nhị, cho dù nàng có là một họa sĩ điêu luyện sắc sảo, thì cũng cần phải có tú nương tay nghề tốt và tài năng, có thể làm đượcnhững đồ thêu bán ra với giá cao nhất.

”Dệt tỷ tỷ, chỉ cần tỷ có thể giúp ta kéo người về, không cần chờ ba tháng sau, ta lập tức lấy đề nghị giống như lúc trước ta nói với tỷ làm điều kiện trao đổi. Tỷ cũng thấy việc làm ăn buôn bán trong cửa hàng rồi đấy, không cần gạt ngươi, ngươi bán hai, ba cáicũng không bằng đưa qua tay ta liền có thể bán mười hai. Tuy rằng chia như vậy mà nói, ngươi chỉ có thể

nhận được ba phần như lúc trước, nhưng hoa văn cùng vải dệt đều không cần ngươi trả tiền, không nhiều hơn, thêm một hai cũng không được, một kiện ngươi làm ra nhiều nhất cũng kiếm được một lượng bạc, cũng không xem là giá cao, dù là giá gốc cũng không được như thế này, bức tranh thêu hoa văn mà bọn họ làm được, nếu như treo ở trong cửa hàng bán mười lượng, ta bán cho khách hàng ít nhất phải hai mươi lượng, nhưng ta sẽ từ

trong tay các ngươi thu lên, nếu như là giá bình thư như lúc trước, bút trướng này bao nhiêu tiền chắc Dệt tỷ tỷ không cần ta nhiều lời chứ.”

Vào ngày đầu tiên cửa hàng khai trương, Dệt nương liền hối hận.

https://thuviensach.vn

Sớm biết cửa hàng làm ăn tốt như vậy, ban đầu nàng nên đồng ý đề

nghị của Trang Thư Tình, mắt thấy túi tiền to chuẩn bị đưa vào túi của chính mình sẽ bị người khác đoạt mất, mấy ngày nay nàng cũng ăn không ngon ngủ không yên.

Lại nghe được nàng nói lên giá đã định, nàng liền vỗ ngực mở miệng:

“Yên tâm, điều kiện của ngươi đương nhiên là tốt, ta cũng sẽ cố kiếm đến vài người cho ngươi xem qua, chỉ cần đem đồ thêu này bày lên giá, ta cũng không tin không có người động tâm muốn mua về.”

Trang Thư Tình cười cong cong khoé mắt, nhìn giống như một tiểu hồ

ly:“Không cần làm cho những tiệm thêu khác bất mãn mới tốt, chúng ta chỉ

là cửa hàng nhỏ, đắc tội không nổi.”

”Yên tâm, ta sẽ không như vậy.”

Tiễn người đi, Trang Thư Tình liền nở nụ cười, có tiền có thể bắt quỷ

xay cối, có tiền cũng có thể khiến cho người ta tận tâm tận lực làm việc.

Đời trước của nàng tuy không phải người làm ăn, nhưng lại bị người ta đào hố, đời này nàng không nghĩ sẽ rơi vào hố mà người khác đào một lần nữa, tất nhiên sẽ phải chịu thiệt ăn hơn, nói chung nếu mắt biết nhìn xa hơn mới không uổng công so thiệt hơn cùng người khác.

Giữa trưa Từng Yến trở về lấy cơm còn thuận tiện nói một câu:

“Chưởng quầy, có vị Bạch công tử tìm ngài, nói là buổi chiều sẽ lại tới.”

Đây là muốn gặp nàng ở cửa hàng vào buổi chiều, Trang Thư Tình và Từng Yến cùng đến cửa hàng, không có nửa điểm muốn đến làm nghịch ý hắn, người như Bạch Chiêm sẽ không có chỗ nào cố kị, nàng trước hết muốn giữ thanh danh của Tú Nhi tỷ, không thể để cho hắn đi vào nhà.

Vừa sắp xếp hoa văn, Bạch Chiêm đã tới rồi.

Như trước là kia một thân tử y thêu mạn đà la.

https://thuviensach.vn

”Bạch công tử tìm ta có việc?”

”Ngươi đoán xem ta mặc bộ quần áo này mấy ngày rồi?”

“...” Có quan hệ gì với nàng sao? Cũng không thể nào mặc từ ngày đó lấy tới hôm nay đi.

”Ta muốn thay đổi.”

Trang Thư Tình ngộ ra, âm thầm cảm thấy may mắn khi thuận tay đem theo kiện trang phục ngày hôm qua Tú Nhi tỷ vừa làm xong, nghĩ rồi liền đi vào phòng trong lấy ra đưa cho hắn: “Mới làm được một kiện, tốc độ

tuy chậm một chút, nhưng ta cam đoan là chất lượng tốt.”

Vải dệt thiên tàm ti làm thành xiêm y, cầm ở trong tay cảm giác rõ ràng không giống với những loại vải khác, Bạch Chiêm dừng ánh mắt trên một đóa đóa hoa bỉ ngạn, không biết vì sao, hắn lại cực kỳ thích loại hoa này, lúc trước hắn chưa từng xem qua hoa.

”Mượn phòng dùng một chút.” Nói xong cũng không đợi Trang Thư

Tình đáp ứng liền thẳng hướng đi vào trong phòng.

Hướng Tả vội nói: “Chưởng quầy, ta vào xem.”

Trang Thư Tình gật đầu, cảm thấy cũng có chút hoài nghi Bạch công tử có phải không tự mặc quần áo được.

Nàng đúng là xem thường Bạch Chiêm, hắn nhiều năm chạy theo mẫu thân ở bên ngoài, còn có thể làm ra những chuyện vượt qua tất cả dự kiến của mọi người.

Hướng Tả đi ra liền đóng cửa lại, hành lễ rồi tiến lên giúp đỡ hắn sửa sang lại.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm hắn một thân đại gia động tác thoải mái, nhàn nhàn hỏi:

“Buôn bán thế nào?”

”Xem cửa hàng này làm ăn cũng không phải quá tệ, mỗi ngày thu vào khoảng hơn 150 lượng, không quá nhiều cũng không phải quá ít.” Chuyển hướng tiếp tục sửa đồ, Hướng Tả thấp giọng nói: “Chưởng quầy lúc trước hẳn chưa từng buôn bán, rất nhiều chuyện lúc trước cũng không nghĩ đến, hiện tại mới bắt đầu đều đem lỗ hổng từng chút từng chút lấp đầy, thuộc hạ

sợ sẽ khiến nàng hoài nghi, một số việc cũng không dám xen mồm vào.”

”Việc này các ngươi không cần phải xen vào, khiến nàng chịu thiệt một chút, khi chịu thiệt thì tự nhiên sẽ có kinh nghiệm.” Bạch Chiêm giống như đã quên ba người này là hắn phái đến, khiến hắn nói như không xem ra gì vậy, trước mắt đã có tính toán gì?

Hướng Tả chỉ dám trợn trắng mắt ở trong lòng, không cần trần đại tổng quản nhắc nhở hắn cũng tuyệt sẽ không đi chọc vào công tử, để công tử tự đi ép buộc mình sẽ tốt hơn đến ép buộc những người đáng thương như

bọn họ.

”150 lượng có đủ để mua một bộ trang phục này không?” Bạch Chiêm nhìn người cầm tay áo hắn run lẩy bẩy, hỏi.

Hướng Tả không biết phản ứng sao cho thích hợp nhất, vải thiên tằm ti dù cho có tiền có thể mua được sao? Còn nghĩ dùng 150 lượng để mua một bộ?Dù là một góc vải nhỏ trên tay áo cũng không mua được đi?!

Đợi không thấy hắn đáp lại, Bạch Chiêm nhíu mày nhìn, lại hỏi, “Có thể hay không?”

”Công tử, vải thiên tàm ti dù có tiền cũng không mua được...”

”Thì ra không thể.” Bạch Chiêm tự mình lý giải ý nghĩa trong lời nói của Hướng Tả, sinh ý trong cửa hàng phải tốt một chút mới được. Mỗi ngày https://thuviensach.vn

đều bận việc như vậy mà ngay cả một bộ quần áo cũng mua không nổi, việc buôn bán này sao có thể nói là tốt. ()

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 33: Bạch Công Tử Bất Mãn

Sợ Trang Thư Tình nghi ngờ, hai người thu thập thỏa đáng liền đi ra ngoài, cầm trong tay xiêm y công tử đã mặc vài ngày, Hướng Tả vụng trộm ngửi, quả thật là có chút mùi lạ, xiêm y này công tử rốt cuộc mặc mấy ngày? Đại tổng quản sẽ mặc kệ không lo sao?

Là bởi vì chưởng quầy đưa một thân quần áo làm tạ lễ, nên mấy ngăn tủ cùng mấy hòm lớn đựng xiêm y cũng không có mặc?

Hắn cảm thấy thương cảm cho vị kia hàng năm gần đem nửa xấp vải thiên tàm ti đưa tới cho công tử, khố phòng cũng chỉ thu lại vài thất, bằng không theo như bản tính soi mói cùng to gan lớn mật của công tử, sợ là sẽ

trực tiếp đến khố phòng của vị kia tìm.

Bất quá nếu như công tử làm như vậy, vị kia ngược lại sẽ càng cao hứng đi, dám ở trước mặt vị kia thể hiện sự bốc đồng, lại còn đúng lý hợp tình như vậy, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một mình công tử nhà hắn.

Hướng Tả suy nghĩ, trong lòng không có loại cảm giác ủ rũ, cũng không có chút tủi thân nào vì bị công tử bán mà sẽ không cam lòng, bởi vì công tử càng lúc càng lười hoạt động, người trong phủ đều nhàn đến bệnh, có thể có việc cho hắn làm đã là tốt lắm rồi.

Bạch Chiêm trực tiếp đi đến trước mặt Trang Thư Tình, ngăn trở tầm mắt của nàng, Trang Thư Tình nghĩ làm bộ như không thấy hắn cũng không được.

Bất đắc dĩ ngẩng đầu lên hỏi, “Bạch công tử có vừa lòng không?”

https://thuviensach.vn

”Vừa người.” Nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, “Ba ngày làm một bộ

có đủ hay không?”

”Không đủ, ít nhất phải bảy ngày mới được, đồ án đa dạng như vậy thật không dễ thêu, giá cũng quý hơn so với bình thường.” Trang Thư Tình cố ý nhắc nhở hắn nên trả tiền.

Bạch Chiêm thiếu cái gì chứ không thiếu tiền, sảng khoái lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới.

Trang Thư Tình nhận lấy nhìn nhìn, tận lực bảo trì trấn định đẩy trở

về, “Thật có lỗi, cửa hàng nhỏ, không có đủ tiền thối trả cho ngân phiếu một ngàn lượng của công thử.”

Kì thực trong lòng đã có tính toán, nàng cũng không nghĩ sẽ tặng không, chỉ tính toán thu hai mươi lượng của hắn, dù sao thì chính mình chịu thiệt một chút, nhiều lắm thì nhờ Tú Nhi tỷ làm xong nhanh một chút, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, nhưng mà người ta vừa ra tay chính là một ngàn lượng, đây là muốn nói với nàng: Đến lấy đi, mau tới lấy đi, nàng sẽ chống cự lại được cơ hội tốt như vậy sao?

Nhưng thật ra Bạch Chiêm chỉ nghĩ, một ngày nàng cũng chỉ có thể

kiếm được 150 lượng, một kiện trang phục nếu đưa một ngàn lượng thì quả

thật sẽ hơn rất nhiều, thu hồi ngân phiếu một ngàn lượng, lấy một tấm ngân phiếu một trăm lượng mang theo bên người đưa qua.

Thổ hào (*), Trang Thư Tình đưa mắt nhìn âm thầm nghĩ, nhưng lần này là lưu loát nhận lấy, “ Tiền công của cả ba kiện trang phục ta đã thu.”

(*) Thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn Ba kiện mới có một trăm lượng? Trách không được kiếm ít như vậy, Bạch Chiêm cảm thấy, hắn nên để một số người bỏ ra nhiều tiền hơn một chút.

https://thuviensach.vn

Có chuyện phải làm, Bạch Chiêm không tiếp tục lưu lại, liếc mắt nhìn Hướng Tả rồi ly khai.

Hướng Tả hiểu ý, thấy người đã ra ngoài một hồi mới làm ra biểu tình vừa nhớ tới trên mặt, ảo não nói: “ Xiêm y của Bạch công tử còn ở nơi này, chưởng quầy, ta đuổi theo trả lại.”

Trang Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, vẫy vẫy tay ý bảo hắn nhanh đi.

Bạch Chiêm ngay ở con hẻm trước chợ chờ hắn.

”Công tử có gì phân phó.”

”Những người đó đến cửa hàng, ngươi đem giá nâng lên một chút.”

Hướng Tả đương nhiên sẽ không đi hỏi những người đó là người nào, bọn họ chỉ có thể là những người có nhiều nhược điểm ở trong tay công tử, tùy thời chờ để công tử thu thập, ngẫm lại người ở Hội Nguyên Phủ này cũng thật đáng thương, có một vị tổ tông như vậy ở Hội Nguyên phủ, dù có ở trên người nữ nhân mà tiêu dao cũng không thể tận tâm, lúc nào cũng phải mở to mắt mà lưu tâm, miễn cho lại bị công tử nắm được thóp.

Nhưng mà, “Công tử, những thứ trong cửa hàng đều được chưởng quầy định ra giá rồi, nếu vượt qua quá nhiều sợ là sẽ không tốt lắm.”

”Đó là chuyện mà ngươi phải lo lắng.” mặt Bạch Chiêm không biểu cảm nhìn hắn, “Làm nguyên một ngày mà ngay cả một bộ trang phục của ta cũng mua không nổi, dọa người.”

”!!!” Việc này thì ra là như vậy sao? Công tử có biết một cửa hàng bình thường một ngày có thể kiếm ra bao nhiêu? cửa hàng này của chưởng quầy ở phía đông chợ này đã xem như độc nhất!

https://thuviensach.vn

Hướng Tả dùng sức nuốt nước miếng một cái, biết có cùng công tử

phân rõ phải trái cũng vô dụng, công tử cho rằng điều đó đúng thì nó sẽ

không bao giờ sai, nói nhiều hơn nữa đều chỉ có thể chứng minh bản thân mình vô dụng, phàm là người trong phủ đều có nhận thức này, chỉ có thể

trước cắn răng sau đáp ứng.

Bạch Chiêm lúc này mới vừa lòng, tay chống lên xe ngồi lên, nghĩ

nghĩ rồi lại nhảy xuống, “Nàng nhờ người đi mua xe ngựa, ngươi đem cái xe ngựa này cho nàng.”

Hướng Tả tiếp nhận giáo huấn, không tiếp tục hỏi nếu chưởng quầy nhận ra xe này thì làm sao bây giờ, nếu hắn hỏi, công tử lại tiếp tục nói với hắn câu kia, “Đó là chuyện mà ngươi phải lo lắng.”

Nói rồi Bạch Chiêm chắp tay sau lưng đi mất, Hướng Tả cầm xiêm y đưa tới cho một người đang ở chỗ tối bảo hộ công tử.

Đây là người ở kinh đô mà vị kia phái tới, cùng bọn họ nước sông không phạm nước giếng, vì nhàn rỗi nên ngầm luận bàn mấy lần với bọn họ, có mà công tử phân phó thì chuyện hợp tác giữ bọn họ cũng thường xảy ra.

Mặc kệ vị kia đối với những đứa con khác của hắn là thái độ gì, còn với công tử thật sự là không khác gì một người phụ thân bình thường, sợ

công tử sống không tốt.

Bọn họ đã ngầm thảo luận, đều cảm thấy ở điểm này vị kia cũng chỉ là người bình thường, nhi tử càng không nghe lời ngài càng để bụng, dù có mắng công tử hai câu cũng đều vì yêu thương, nếu có ai nói công tử chỗ

nào không giống vị kia, thì ngài thực sự sẽ đem vị trí ngài đang ngồi kia nhường cho người đó đi?

Ở điểm này, người trong phủ đều rất chắc chắn, ngoại nhân thì không biết được, nhưng bọn họ cùng người trong lâu phủ thì rõ ràng, lúc công tử

https://thuviensach.vn

mười bốn tuổi liền một mình đấu với một tiểu quốc, đó là một quốc gia tôn sùng việc thực hiện vũ lực, đơn giản mà trực tiếp gọi là Võ quốc, tuy rằng không có đất rộng của nhiều như đại chu, nhưng luận về vũ lực cá nhân, tùy tiện đem một người phụ nữ cũng có thể đánh ngã một tráng nam nhân của đại chu.

Quân vương bọn họ cũng không phải thừa kế, mà là ai có nắm tay lớn người đó có thể an vị tại vị trí kia, công tử thắng, đương nhiên chính là vương, nhưng công tử lại không có kiên nhẫn để quản việc, cũng chướng mắt vị trí kia, phủi mông liền đi mất.

Cái kia tiểu quốc cũng rất lạ, chẳng những không để ý công tử bụng dạ

khó lường, còn bò xuống lạy người tiếp nhận vị trí kia, một đường đuổi theo công tử đến đại chu, công tử bị cuốn lấy tức giận không thôi, nhưng mà lúc đó lão phu nhân vẫn còn sống liền quyết định thay hắn, hắn coi như

có danh dự là thượng vương, nhưng mọi sự mặc kệ, vị trí kia vẫn cho người trước ngồi, tất cả sự tình nên làm như thế nào và phải làm như thế nào thì cứ như cũ an bày, sự việc này sau mới lặng xuống.

Hắn cảm thấy việc lão phu nhân luôn nghĩ đến cùng với việc của bọn họ khẳng định là giống nhau: Thực sự để công tử làm quốc vương, võ quốc sẽ bị công tử ép buộc không biết thành ra cái dạng gì, vẫn là không cần tạo ra cái nghiệt kia.

Những thứ này vị kia ở kinh đô đương nhiên không có khả năng tra được, nếu không công tử chỉ kém viết rõ lên trên trán: “không muốn đi kinh đô”, đối với vị trí kia thì chỉ cười nhạt, nhưng càng như vậy, vị kia càng không thể yên tâm.

Nghĩ lâu, Hướng Tả vỗ cái trán, chạy chậm trở về cửa hàng.

”Đuổi theo?”

”Vâng, Bạch công tử đi chậm.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cũng không tiếp tục với chuyện vừa hỏi, lập tức liền chuyển sang đề tài khác, “Ta thấy còn dư lại chút hoa văn, hai ngày nữa sẽ

định ra những trang phục khác nhau, hoa văn có chút tương đối phức tạp đem trưng bày?”

”Vâng.” Hướng Tả đầu óc vừa động, từ đó mà nói theo: “Chưởng quầy chớ có trách ta lắm miệng, ta cảm thấy những hoa văn phức tạp này ngài định giá quá thấp, khách nhân nguyện ý tiêu tiền vì những thứ này, khẳng định cũng là bởi vì những thứ đó làm cho bọn họ thích, này cũng là tâm sức của ngài, càng phức tạp càng có thể khiến bọn họ yêu thích, giá cũng là sẽ không đồng nhất, có một số người nói không chừng cũng bởi vì ngài định giá quá thấp khiến cho bọn họ cảm thấy hạ giá mới làm cho việc mua bán không thành, Từng Yến, Chu Châu, các ngươi nói có đúng không?”

Hai người nhìn thấy ánh mắt hắn, liền khẳng định cùng việc công tử

vừa ly khai có liên quan, vội hát đệm theo hắn, “Chưởng quầy, chúng ta cũng cảm thấy như vậy, người xem cái này đơn giản mà đa dạng, ngài nên định giá là mười lượng bạc, nhìn cái này, so với cái vừa rồi kia càng đẹp mắt hơn, cũng phức tạp hơn nhiều, nhưng giá cũng chỉ có mười ba lượng, ta cảm thấy thật sự có chút tiện nghi.”

Nàng định giá đã là quá cao rồi! Tiền của hoa văn này, khách hàng tính tiền khi còn phải nhìn mặt mà liệu tiền kể cả việc đưa tiền công cho tú nương, giá tuyệt sẽ không thấp.

Trang Thư Tình nhìn về phía Chua Châu vẫn một mực không nói chuyện, “Ngươi cũng như vậy cảm thấy?”

”Đúng vậy, chưởng quầy, giá ngài định có chút thấp.”

”Đối với cửa hàng chúng ta thì những thứ ngày bán ra đã đắt hơn so với những cửa hàng khác.”

https://thuviensach.vn

”Chưởng quầy, Hội Nguyên Phủ không thiếu kẻ có tiền, những thứ

này bán được càng quý thì càng có người mua, chúng ta chỉ làm kẻ có tiền phải bỏ bạc ra.;’

Trang Thư Tình không nói gì, “Các ngươi sẽ không sợ đem cửa hàng này của ta làm cho phá sản luôn đi.”

Hướng Tả vỗ lồng ngực cam đoan, “Chưởng quầy yên tâm, chắc chắn cửa hàng sẽ không suy sụp.”

Có công tử ở phía sau chống lưng, dù ngươi muốn cửa hàng sụp cũng không được!

Nhu nhu cái trán, Trang Thư Tình cảm thấy so với việc mua ba người này, bản thân mình kỳ thực căn bản không phải là người mua hàng, nhưng bọn họ so với những khách hàng còn càng dễ dàng nắm giữ tốt hơn, mới khai trương không lâu đã tăng giá.

Rõ ràng nàng mới bỏ mặc không quan tâm!

”Chưởng quầy...”

Trang Thư Tình xua tay, “Ngươi đừng nói chuyện, người chết đều có thể bị ngươi nói thành sống lại, gian cửa hàng này khách vẫn đang cònđó, không có những cải biến tất yếu, ta sẽ không chấp nhận, ta còn phải gánh vác một gia đình, chờ mọi chuyện tốt lên thì đến lúc đó đem những thứ

trong cửa hàng bay biện xa hoa một chút, đến khi đó sẽ tuỳ ngươi đi biểu diễn công phu sư tử ngoạm của mình, nhưng dù sao hoa văn cũng là của nàng, dù có tổn thất thì cũng chịu được.”

Như vậy càng tốt, Hướng Tả nhẹ nhàng thở ra, “Chưởng quầy yên tâm, nếu cửa hàng có suy sụp, ngài đem ta đi bán.”

https://thuviensach.vn

”Ngươi trị giá mấy lượng?” Trang Thư Tình mắt đều đã muốn trợn trắng, dùng mười lượng bạc mua về, bán đi nhiều nhất cũng là cái giá này, để đổi lấy một cửa hàng?

”Khụ...” Hướng Tả cũng nhớ tới chính mình là đang bán thân, thật đúng là không đáng giá bao nhiêu tiền.

Từng Yến cùng Chu Châu hiểm hiểm nhịn cười, nhìn thấy có khách tới cửa vội lấy cớ tránh ra.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 34: Khả Nghi

“Muốn bán giá cao, hoa văn đơn giản sẽ không thể dùng.” Trang Thư

Tình kỳ thực còn có chút cao hứng, nếu có thể bán ra giá cao, như vậy một tháng có thể bán được bao nhiêu nàng đều nhận, không cần lãng phí nhiều thời gian cũng có thể kiếm được nhiều tiền, nàng cầu còn không được.

Nhưng dù sao nàng cần cũng cần phải suy nghĩ cho tương lai.

Bạc trong tay hiện tại cũng không ít, nhưng không thể nói trước về

sau, nếu như tăng giá, khách nhận không tới mua tiếp, như vậy hại nhiều hơn lợi.

”Đúng rồi chưởng quầy, nghe nói ngài muốn mua xe ngựa?”

”Ân? Ngươi nghe Chu Châu nói?”

”Ân, ở nơi này ta không hề thiếu đồng hương, có một chút tin tức cũng sẽ biết được chút.” Hướng Tả nói càng ngày càng tự nhiên như thật,

“Trong số đó có một người làm quản sự một cửa hàng bán xe ngựa, ta đã hỏi hắn rồi, hắn nói có thể giảm giá cho chúng ta, ngựa cũng sẽ chọn cho chúng ta con tốt nhất, người xem...”

Nếu quả có lựa chọn khác, Trang Thư Tình cũng không muốn mọi chuyện đều đến làm phiền Trương Thư Thành, tuy rằng hắn chưa bao giờ tỏ

vẻ bất mãn, nhưng đối phương dù sao cũng muốn kiếm tiền, có chút rảnh rỗi đều ngồi xem sách, luôn đi quấy rầy hắn trong lòng nàng cũng băn khoăn, nghe Hướng Tả nói như vậy liền vội hỏi: “Tin được không?”

https://thuviensach.vn

”Chưởng quầy yên tâm, khế ước bán mình của ta còn ở trong tay ngài, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn (*), đạo lý này ta hiểu, dối ai cũng không dám dối ngài.”

(*) Nhất vinh câu vinh,nhất tổn câu tổn: một người vinh hoa thì tất cả

vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại

Trang Thư Tình cũng nghĩ như vậy, ở cổ đại, khế ước bán mình so với hợp đồng ở hiện đại còn có giá trị hơn, nàng nếu xảy ra chuyện gì, hạ nhân một người cũng chạy không được, “Đi, ngươi đi đến hỏi rõ ràng, giá không thể vượt qua một trăm lượng.”

”Tin tưởng ta, chưởng quầy ngài chờ tin tức tốt.”

”Cho nên vừa mới mở cửa hàng muội thực sự đều đem giao hết cho bọn hắn?” Trương Tú Nhi đang thêu cũng ngừng lại, nàng không biết phải nói gì, bộc không giống bộc, chủ không giống chủ, cũng không có nửa điểm quy củ.

”Tú Nhi tỷ đang lo lắng bọn họ bán đứng ta sao?” Trang Thư Tình hai tay chống má, tươi cười nhàn nhạt, “Lúc trước không có kinh nghiệm, kỳ

thực cửa hàng này cũng không đạt tới mong muốn của ta, tiền vốn đã sớm thu hồi đủ, vừa lúc ta cũng có chút ý tưởng mới, nếu thực để cho bọn họ lo hết, thì về sau ăn uống ta không cần lo.”

Muốn thật có thể làm ra vật phẩm xa xỉ, một ngày không cần biết phải bán bao nhiêu, chỉ cần có một hai khách nhân như vậy là đủ rồi, lợi nhuận đó có lớn bao nhiêu nàng tất nhiên là rõ ràng, cho nên nàng mới dám có cái ý nghĩa này, nói đến cùng, cũng là bởi vì nàng động tâm.

”Tuổi ngươi còn nhỏ, ta cảm thấy bọn họ sẽ có suy nghĩ khi dễ chủ

tử.” Nói ra lo lắng của bản thân, thấy Trang Thư Tình chắc chắn như vậy, Trương Tú Nhi cũng không nói thêm nữa, nếu bàn về đầu óc, mười người https://thuviensach.vn

như nàng cộng lại cũng không so được với Thư Tình, nàng làm như vậy tất nhiên là có đạo lý.

Trang Thư Tình cũng cảm thấy Hướng Tả hơi có suy nghĩ quá mức một chút, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, lúc chọn mua ba người này thứ nhất là bởi vì bọn họ trông có vẻ sạch sẽ, thứ hai là bởi vì bọn họ biết chữ.

Nếu biết chữ đó là người có tri thức, người như vậy có thể nói đạo lý, nàng chỉ sợ nói với người không hiểu lý lẽ sẽ không nhận biết được người quan trọng.

Ngẫm lại chính mình đã đọc sách hai mươi mấy năm, nếu dùng thuộc hạ là người một chữ bẻ đôi cũng không biết, nghĩ như thế nào cũng không thích hợp.

Chuyện mua xe ngựa đều do Hướng Tả đi xử lý, Trang Thư Tình cuối cùng cũng đi nhìn thoáng qua, xác định không phải ngựa già bị bệnh liền sảng khoái trả tiền, bảy mươi hai lượng, đối với một chiếc xe ngựa như vậy mà nói tuyệt đối là rẻ.

Ngựa là ngựa tốt, bên trong xe ngựa cũng rộng rãi, nhưng mà không biết vì sao, xe ngựa này nàng cảm thấy có chút quen mắt.

Hướng Tả vô cùng trấn định giải thích, “Tuy không giống như loại xe tốt nhất, nhưng nhìn qua cũng không sai biệt lắm.”

Trang Thư Tình vén mành cửa sổ lên nhìn xe ngựa lui tới trên đường, tiếp nhận cái đáp án này.

Hướng Tả nhẹ nhàng thở ra, vì không để chưởng quầy nghi ngờ, ngày hôm qua hắn nhờ người đem bên trong bên ngoài xe ngựa này đều thay đổi toàn bộ, không nghĩ tới vẫn khiến chưởng quầy chỉ ngồi một hồi liền cảm thấy xe ngựa nhìn quen mắt.

https://thuviensach.vn

Cũng may chưởng quầy không nghĩ nhiều.

”Hướng Tả, đi vào nội thành nhìn một chút.”

”A, Dạ.”

Hội Nguyên Phủ chia làm nội thành và ngoại thành, có thể vào nội thành đều là người quyền quý, hoặc là thế gia cắm rễ nhiều năm ở Hội Nguyên Phủ, không có tiền thì không có cái tư cách kia.

Ngoại thành là nơi dân chúng bình thường ở.

Nội thành và ngoại thành mặc dù có bốn cửa thành ngăn cách, hơn nữa còn có quan binh thủ vệ, nhưng không khỏi có chút lui tới.

Người trong nội thành cũng sinh hoạt bình thường, đương nhiên cũng có các loại cửa hàng khác nhau.

So với bên ngoài, chợ ở nội thành còn tinh xảo hơn mấy lần.

Đương nhiên, cái giá khẳng định cũng cao không phải những cửa hàng ở ngoại thành có thể sánh bằng.

Trang Thư Tình không xuống xe ngựa, chỉ để cho Hướng Tả thả chậm tốc độ, vén rèm cửa sổ lên đánh giá mỗi một gian cửa hàng.

Nhìn nhìn, nàng liền cảm thấy hầu bao chính mình còn có chút nhỏ, nghĩ cửa hàng ở đây gian, chút bạc này của nàng sợ là còn chưa đủ.

Ý nghĩa chân chính của những vật phẩm xa hoa trên này, tại những chợ bình thường đều không có cái giá như vậy, người chân chính có tiền hay có quyền cũng sẽ không đi vào trong cửa hàng làm xiêm y theo yêu cầu.

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến những vật phẩm xa xỉ này có thể mang đến nhiều lợi ích, muốn nàng buông tha cho ý niệm này, nàng lại thật sự không cam lòng.

”Hướng Tả, ngươi có biết thuê cửa hàng ở nơi này một tháng phải trả

bao nhiêu bạc không?”

Hướng Tả lo lắng thân phận hiện tại, không dám nói chuyện quá doạ

người, “Nghe đồng hương nói qua, hình như một cửa hàng ít nhất đều thu một trăm lượng bạc một tháng.”

”Cửa hàng nhỏ nhất như thế nào?”

”Đại khái nhỏ hơn một chút so với cửa hàng hiện tại của chúng ta.”

“...” Thật đúng là nơi hẻm nhỏ và phố xá thật khác nhau.

Bất quá nàng một đường xem qua, thật đúng không có lấy một phân cửa hàng, tất nhiên, người ở nơi này ăn mặc chi phí đều trực tiếp đưa vào phủ, trong cửa hàng chỉ cần bán chút đồ tiêu khiển cho các thiếu gia, tiểu thư là tốt rồi, muốn khiến cho bọn họ để mắt, thứ nhất chất lượng tất nhiên là không thể thiếu, trừ những thứ chất lượng tốt ra thì những vật mới mẻ

luôn có sức hấp dẫn.

Thật sự là nơi thích hợp để bán những vật xa xỉ.

Nhưng mà hoa văn nhiều lắm chỉ cần bỏ ra chút công sức suy nghĩ, cái khó chính là tú nương, lúc trước nàng nghĩ rất đơn giản, Dệt nương các nàng tay nghề tuy rằng rất tốt, nhưng các nàng không làm chủ được cuộc sống ở nội thành.

Nàng biết đi nơi nào tìm tú nương có tay nghề nhất đẳng đây?

Trang Thư Tình hiện tại có chút hoài nghi cửa hàng này thực sự có thể

khai được hay không, nếu không có tay nghề thì có thể, nhưng không có tú https://thuviensach.vn

nương, hoa văn nàng vẽ dù xuất sắc cũng không bán được.

”Hướng Tả, ngươi có biết ở Đại Chu, nơi nào có tú nương tay nghề tốt nhất?”

”Tất nhiên là tú nương trong cung không người nào có thể theo kịp.”

Hướng Tả giơ roi nhẹ nhàng lắc lắc, lập tức minh bạch chưởng quầy đang nghĩ chuyện gì, vấn đề này người khác không thể giải quyết, nhưng bất quá chỉ cần công tử nói một câu là có thể giải quyết.

Trang Thư Tình dựa vào xe ngựa trợn trừng mắt, lời này cùng với chưa nói có gì khác nhau sao?

Tròng mắt Hướng Tả vừa chuyển, “Hàng năm trong cung đều sẽ có tú nương lớn tuổi được xuất cung, hoặc là vào những nhà quyền quý làm ma ma dạy nữ hồng cho các tiểu thư, hoặc là được những cửa hàng thêu trang mời đi, chỉ cần có một cái giá tốt, chưa hẳn là không thể mời được người, chưởng quầy, ta đi hỏi thăm một chút, nếu ta nhớ không lầm, không sai biệt lắm thì chính là lúc này.”

”Hướng Tả, có chuyện gì mà ngươi không biết không?” Trang Thư

Tình vén màn xe lên, đưa lưng nhìn về phía nam nhân này, “Ta càng nghĩ

càng không rõ, người như ngươi vậy không tìm một công việc tốt mà làm, vì sao phải bán mình làm hạ nhân.”

Hướng Tả biết chính mình nói nhiều, hoặc là từ vừa mới bắt đầu hắn đã biểu hiện không giống với hạ nhân, không có biện pháp, hạ nhân trong Bạch phủ tất cả đều không phải dạng người giống hạ nhân, chỉ cần không tồn tại tâm tư phản bội, công tử cho tới bây giờ đều không làm khó bọn họ.

Càng là như thế, người trong phủ ngược lại càng đồng lòng, bởi vì bọn họ phục công tử, tâm phục khẩu phục, cho dù nói là sùng bái cũng không đủ.

https://thuviensach.vn

Điều này dù là người khác cũng không có biện pháp học được, bởi vì trên đời này chỉ có một Bạch Chiêm, thiên phú tuyệt hảo, vì luyện tập được công pháp Bạch gia, nên có được một thân công phu lợi hại vô cùng, tự

hình thành một trường phái riêng, hắn không thể phân biệt được thị phi, rõ ràng là một người tùy hứng làm bậy, lại được Bạch thị dụng tâm dẫn đường nhiều năm, nếu không đã trưởng thành thành một thanh niên lòng tràn đầy âm u.

Lại bởi vì là nhi tử của người kia, kế thừa huyết mạch của ngài, trời sinh đã có khí thế của người ở trên cao, bởi vì hắn sở dụng, nên không cần hắn làm cái gì, thậm chí quy củ đều vô dụng với hắn, bởi có người luôn vì hắn phân ưu, khiến hắn không lo trước lo sau, tùy ý tiêu dao tự tại.

Người như vậy, trời sinh chính là khiến người khác hâm mộ cùng ghen tị, nhưng người này, hiện tại lại đối với một người nổi lên tâm tư mà cũng không biết, ở trong tối đều động thuộc hạ, Hướng Tả đương nhiên nhìn ra được.

Cũng tránh không khỏi, vậy liền làm tốt nhất có thể đi.

Ho nhẹ một tiếng, Hướng Tả đang muốn giải thích một phen lại nghe được chưởng quầy nói: “Ta đã không có thân thế thần bí, cũng không có gia sản bạc vạn, có gì có thể khiến người khác mưu đồ? Nghĩ không rõ ta sẽ

không thèm nghĩ nữa, khế ước bán mình của ngươi vẫn còn ở trong tay ta, nếu bị quan phủ đều tra ra, người nghĩ đến đầu tiên chính là ngươi, ngươi có làm cũng sẽ không đến mức muốn mạng của ta.”

Một hồi sau, Hướng Tả mới trả lời: “Vâng, ta tuyệt sẽ không hại chưởng quầy.”

Này coi như cam chịu để nàng hoài nghi, Trang Thư Tình trong lòng ngược lại an ổn xuống, có khả năng dùng người tốt, dù sao trong lòng nàng https://thuviensach.vn

cũng có chút đoán, người này, bao gồm Từng Yến và Chu Châu, có khả

năng là Đổng gia phái tới không?

Nhiều năm như vậy, Đổng gia tìm được nữ nhi, lại biết được nữ nhi qua đời, nên tới tìm tỷ đệ bọn họ, bởi vì nàng không muốn cùng bọn họ trở

về Đổng gia, nên đưa tới mấy hạ nhân chiếu cố bọn họ, như vậy cũng có thể.

Trừ bỏ Đổng gia, nàng thật sự nghĩ không ra còn có ai muốn dụng tâm như vậy.

PS (Tác Giả): Kỳ thực đoạn này kịch tình không lâu, nhưng ta mỗi ngày càng bận rộn, cho nên mới viết ép buộc như vậy, sau này những chương tiếp theo sẽ không có cảm giác như vậy, mặt khác còn có thể xen kẽ

bối cảnh của Bạch Chiêm, cũng sẽ ngắn đi một chút, ân, sẽ tận lực không kéo dài.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 35: Bại Lộ

Không biết là khi mình nghĩ đến người của Đổng gia, thì Hướng Tả

làm việc ngược lại không che lấp nhiều như vậy, “Ở nơi này khai trương cửa hàng quả thật thích hợp, chỉ cần những thứ này hợp tâm ý bọn họ, các công tử tiểu thư đều có thể bỏ bạc ra mua, chúng ta lại ở giữa châm ngòi một chút, kích thích tâm tư so bì của bọn họ, không cần lo không buôn bán được.”

”Cửa hàng nơi này thuê có tốt không?”

”Cái này ta cũng chưa tính kĩ, bởi vì không biết chưởng quầy sẽ thuê cửa hàng lớn cỡ nào.” Ngừng lại một chút, Hướng Tả lại nói: “Ta cảm thấy nếu quá nhỏ sẽ không được, còn có vẻ hẹp hòi quá mức.”

”Cửa hàng quá lớn thì ta thuê không nổi.” Trang Thư Tình tính toán một lúc, cắn răng một cái, lòng đã có quyết định, nói: “Tiền thuê hàng tháng không thể vượt qua ba trăm lượng, còn nữa, tốt nhất là có thể xong trong một quý (*).”

(*) một quý = Ba tháng

Theo quy củ, giao tiền thuê nhà còn phải giao tiền thế chấp, cộng lại ít nhất phải đến 1200 lượng, hiện trong tay nàng tổng cộng cũng chỉ có 1600

lượng, còn phải đặt mua cho cửa hàng những thứ đồ tốt một chút...

Vừa nãy còn cảm thấy bản thân mình có chút kham không nổi, một cửa hàng thuê rồi còn phải quyét dọn trước sau một hồi.

https://thuviensach.vn

Nhưng khi nghĩ đến những món hàng thượng phẩm cùng món lãi kếch xù, nàng liền không thể chặt đứt ý niệm này, chỉ mong rằng cửa hàng buôn bán ngày càng tốt.

Người a, quả nhiên là có lòng tham, Trang Thư Tình ở trong lòng thầm mắng chính mình một phen, rồi lập tức liền ném ra sau đầu, đi bận tâm biện pháp khác.

Bạch Chiêm nửa híp mắt nhìn về phía Trần Nguyên, “Nói ngắn gọn, Hướng Tả đã bại lộ.”

Trần Nguyên còn không kịp gật đầu, Bạch Chiêm lại nói: “Vô dụng.”

Trần Nguyên kém chút cắn đầu lưỡi chính mình.

”Công tử...”

”Hiện tại cửa hàng của ta có bao nhiêu?”

”Hồi công tử, người có sáu cửa hàng, ba cửa hàng tự buôn bán, ba cái còn lại thì cho người khác thuê.”

”Thu hồi hết, để nàng tự đến chọn.”

Trần Nguyên nuốt xuống một ngụm nước miếng, đề nghị: “Trang cô nương muốn khai trương cửa hàng may, nô tài thấy có một gian cửa hàng rất thích hợp, không bằng trước để Hướng Tả mang nàng đến xem, nếu nàng cảm thấy tốt thì cũng không phải mất công đến xem những cửa hàng khác.”

”Ngươi tự mình xử lý đi, cuối cùng chỉ cần nàng thuê cửa hàng của ta là được, đem bốn tú nương trong phủ đưa qua cho nàng, mặt khác, hỏi phụ

thân vài người, bốn người là được rồi.”

https://thuviensach.vn

Tính đứng dậy đi ra ngoài, Bạch Chiêm lại thêm một câu, “Nhớ rõ phải thu tiền thuê, nếu không nàng sẽ không an tâm, tự nhiên đưa cho nàng một cửa hàng nhỏ giá thuê một trăm lượng, Hướng Tả có phải quá ngốc hay không? Nói cho hắn biết, đem cửa hàng cho nàng thuê ta cũng chỉ thu một trăm lượng, mấy vấn đề khác hắn tự mình giải quyết.”

Nhìn theo công tử một lần cũng không quay đầu lại mà cứ thế rời đi, Trần Nguyên có chút đau đầu, lại có chút cao hứng, công tử, nô tài sẽ thay người suy nghĩ, nếu lão phu nhân còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ đi.

Trang cô nương tuy rằng nhỏ tuổi, lại còn có hai năm hiếu kỳ, nhưng là một người tính cách quyết đoán, dám đảm đương, những nữ tử khác khó có thể gánh được những việc như vậy, nàng cực kỳ giống lão phu nhân, nếu quả có nàng đến dẫn đường cho công tử, công tử cũng sẽ không cần lo lắng khiến được lão phu nhân chết cũng không an tâm mà ra đi.

Lại nhận được một nhiệm vụ mới, Hướng Tả nuốt xuống một ngụm khí, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, dứt khoát trực tiếp mang theo Trang Thư Tình đến xem cửa hàng.

Trang Thư Tình xuống xe ngựa nhìn lên cửa hàng.

Là một cửa hàng hai tầng, vị trí ở trung tâm, bên ngoài có khoảng 150

cái bình, một cửa hàng nhỏ tiền thuê cũng phải một trăm lượng, nhìn cửa hàng này, nàng cảm thấy có lấy toàn bộ bạc của nàng ra sợ cũng không thể

thuê được một tháng.

”Hướng Tả, ngươi có chắc là người ta nguyện ý cho ngươi thuê một tháng một trăm lượng?”

Hướng Tả ho nhẹ một tiếng, “Chưởng quầy, cửa hàng này tiền thuê chỉ cần một trăm lượng.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình liếc mắt nhìn cửa hàng, rồi lại nhìn về phía Hướng Tả,“Là bản lĩnh của ngươi có thể thông thiên hay là đầu chủ cửa hàng bị

ngập nước?”

”Cần gì quản vì sao, chỉ cần giấy trắng mực đen rõ ràng, chưởng quầy còn nghĩ sẽ thuê không được sao?”

”Không cần dùng phép khích tướng với ta, vô dụng.” Trang Thư Tình trở lại xe ngựa, nói ra một câu “Không thuê.”

Hướng Tả bất lực vỗ cái ót của mình, đi lên giải thích: “Chưởng quầy, cửa hàng này là của người quen, biết là ngài muốn thuê mới cho cái giá này, những người khác dù nghĩ cũng không cần nghĩ, nếu không có tình bạn cố tri, cũng sẽ không vì chưa định xuống liền đưa chìa khoá cho ta, để

cho chúng ta tự đến xem.”

”Cái gọi là người quen là người quen của ai? Có quan hệ gì tới ta, ta chỉ biết không phải người bình thường nào lại có cái bản lĩnh này, Hướng Tả, ngươi cũng đừng giấu ta, nói trắng ra đi.”

Này muốn nói như thế nào? vẻ mặt Hướng Tả đau khổ, cũng không thể nói hắn là người của công tử, công tử không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, chưởng quầy lại tinh tường, để cho nàng biết việc này có liên quan tới công tử, nàng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận, nếu không khéo còn có thể tức giận.

Công tử đã tức giận với hắn, nếu để sự tình trở nên tệ hơn... Hắn không dám tưởng tượng hậu quả.

Đợi một hồi không thấy người đối diện nói, Trang Thư Tình thở dài,

“Dù cho ngươi có phải là người bên ngoại tổ ta phái tới hay không, thì ta cũng sẽ không trách ngươi, chỉ có cảm kích, có cái gì lại không thể nói.”

Đổng gia? Đổng gia!

https://thuviensach.vn

Hướng Tả nhất thời như sống lại, thừa nhận đương nhiên là không thể, việc này cũng không dối được cả đời, sẽ có một ngày người sẽ biết, phủ

nhận?

Hắn cũng không ngốc!

Hướng Tả dứt khoát cúi đầu, bày ra một bộ cam chịu khiến Trang Thư

Tình càng khẳng định suy nghĩ của mình.

Bởi vì liên quan tới xuất thân, nàng là người coi trọng nhân tình của người khác, trong lòng cảm thấy cảm kích khi ngoại tổ lại quan tâm tới một đôi tỷ đệ chưa từng gặp mặt này, nghĩ nếu có lúc gặp mặt, nhất định phải hảo hảo dập đầu mấy cái, thay nương, thay cho Trang Thư Tình đã chết, cũng thay cho chính nàng.

Hướng Tả vụng trộm mở mắt, thấy vẻ mặt nàng hoãn lập tức được đằng chân lên đằng đầu, “Chưởng quầy, cửa hàng này vị trí vô cùng tốt, dù sao cũng là người quen, đối với người cũng có lòng chiếu cố, người xem...”

Bây giờ Trang Thư Tình nghĩ cũng không do dự, chớp mắt liền nhấc chân xuống xe ngựa, có người để ý mặt mũi Đổng gia mà nguyện ý chiếu cố, nàng cũng đang cần, việc gì phải già mồm cãi láo.

Lầu một của cửa hàng là một gian lớn, có không ít ngăn tủ lớn nhỏ, được chà lau sạch sẽ, hiển nhiên đã là tận lực dọn dẹp qua.

”Ta đã hỏi thăm qua, cửa hàng này lúc trước bán hàng ngoại, sau này đã chuyển đến nơi khác, nên nơi này bỏ trống không còn ai thuê.”

”Hàng ngoại?”

”Vâng, đại chu không có cấm đi biển, trên biển mặc dù có nguy hiểm, nhưng lại xem đến nhiều lợi nhuận vĩ đại, người rời bến cũng không thiếu.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình đối với đại chu hiểu biết không nhiều, lúc này nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu, một quốc gia không đóng cửa giao lưu với bên ngoài ít nhất có thể cho thấy quân chủ có tầm nhìn xa, lấy sự phát triển của đại chu làm chính, chỉ cần người kế vị không bế quan để tự chui đầu vào rọ, thì an ổn vài thập niên cũng không thành vấn đề.

Thà làm chó thời bình cũng không làm người thời loạn, chỉ là một tiểu dân chúng, nàng cùng với những người khác cũng đều hy vọng có thể có được một cuộc sống an an ổn ổn mà qua ngày, vị ngồi ở trên kia không cần phải ép buộc người dân đã là đủ rồi.

”Những ngăn tủ này để ở trong phòng chính?”

”Vâng.”

Trang Thư Tình cũng không có hỏi vì sao trong phòng chính lại để

những thứ này, chỉ nói qua, “Nói cách khác, người sau này có thể tiếp tục sử dụng?”

”Vâng.”

”Ngươi có hỏi thăm rõ ràng.” Thuận miệng nhắc nhở một câu như vậy, cũng không chú ý tới mồ hôi Hướng Tả đều chảy ra, ở chỗ này dạo qua một vòng, cân nhắc nên đem ngăn tủ nào đặt ở vị trí kia, hẳn là nên mua chút gì đó mang lên bài trí, đề cao cấp bậc cửa hàng.

”Đi lên lầu nhìn xem.”

Bố cục trên lầu so với dưới lầu thanh nhã hơn nhiều, một gian lớn chia thành thành ba gian nhỏ, qua lại ba gian phòng bằng một cổng vòm nhỏ, trên cổng vòm trang trí rèm châu, theo động tác mà vang lên âm thanh vui tai.

https://thuviensach.vn

Trong phòng không có giá lớn, cao nhất cũng chỉ đến trước ngực, trên tường cũng làm một số ngăn tủ nhỏ trang trí bên trong.

Trang Thư Tình có thể tưởng tượng được trước kia trên lầu này trưng bày những vật phẩm quý giá của nhiều địa phương, không cần nhiều, chỉ

cần đặt mấy thứ ít ỏi cũng có thể kiếm về rất nhiều vàng bạc.

”Chưởng quầy cảm thấy thế nào?”

”Rất tốt.” Trang Thư Tình đi chung quanh tham quan một, rồi nói:

“Dưới lầu phân ra làm đôi một nửa để các loại vải dệt, một nửa thì bố trí thanh lịch, mang lên một bộ bàn trà tốt nhất để chiêu đãi khách nhân, ở trên tường treo lên vài món đồ thêu đa dạng tinh xảo, lại chế tác một bản hoa văn tinh mỹ treo lên, mấy cái giá này cũng đừng cất đi, bố trí ở chỗ này có thể sử dụng đến...”

Kỳ thực Trang Thư Tình còn nghĩ sẽ vẽ vài bản đưa ra cho thợ mộc để

bọn họ làm mấy ma-nơ-canh bằng gỗ, nhưng là ngẫm lại rất khác người, dù sao cũng không muốn để lại ấn tượng xấu cho khách nhân, những bộ phận trên cơ thể đều rõ ràng như vậy, nếu thực sự làm ra lại tùy tiện để trong cửa hàng, không biết sẽ đưa đến những lời phê phán như thế nào.

Nàng muốn kiếm tiền, nhưng phải có điều kiện tiên quyết, đã làm thì phải làm cho an ổn.

Nàng không sợ bị người khác nói cái gì, nhưng là tuyệt không thể ảnh hưởng tới Thư Hàn.

Hướng Tả nghe thấy rồi gật đầu, rất tán thành cách bày trí như vậy, khai trương cửa hàng ở nội thành, đầu tiên phải độc đáo, có tài năng và sự

độc đáo mới thu hút được những công tử tiểu thư kia.

Nếu như có công tử ở sau lưng thì việc buôn bán của cửa hàng tất nhiên sẽ không tệ, nhưng đối với hiểu biết của hắn với chưởng quầy, nàng https://thuviensach.vn

nhất định sẽ không hy vọng cửa hàng này có thể làm ăn được là nhờ có công tử che chở

Hắn tin tưởng, dù không có công tử, lấy khả năng của chưởng quầy, cửa hàng này nhất định cũng có thể buôn bán náo nhiệt.

”Ở trên lầu kia...”

”Trên lầu thì bố trí ấm áp một chút, hai gian dùng để cho tú nương ở, một gian khác dùng để cho khách nhân lấy số đo và thử đồ, ngươi ngẫm lại xem, để vài tú nương bên trong, bọn họ có thể vừa làm vừa sống cũng có thể cùng nhau nói chuyện, bất quá có hai vấn đề cần giải quyết, nếu không, thì này cửa hàng cũng không thể khai trương được.”

”Chưởng quầy, ngài nói đi.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 36: Cửa Hàng Mới

Trang Thư Tình quay người lại nhìn hắn, “Một là tú nương, trong cung khi nào mới cho người xuất cung, ngươi có tin tức chính xác không? Dù có được tin tức chính xác, có thể mời về hay không? Mặt khác ta sợ rằng bạc của ta không đủ, không có bạc thì không thể bố trí mọi thứ một cách tốt nhất, không có bạc cũng không thể hấp dẫn những tú nương khác đến, tổng kết lại mà nói, kỳ thực cũng chỉ là một vấn đề: Bạc.”

”Tú nương không thành vấn đề, về phần bạc...” nói đến đây mày Hướng Tả nhíu lại tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi, nếu như là người khác không có bạc còn muốn buôn bán, khẳng định hắn sẽ đem người đó chê cười đến chết, nhưng mà người trước mắt này, có cho hắn cũng không dám.

Nói đến cùng, nếu không có công tử giúp cho chưởng quầy có một nơi như vậy, bằng vào số bạc nàng có trong tay thì việc khai trương một cửa hàng nhỏ cũng chưa chắc có thể duy trì lâu dài, dù sao còn có một cửa hàng kia chống đỡ, mỗi ngày cũng có thể kiến không ít bạc.

Nhưng cửa hàng này quá lớn, chỉ đến bố trí cũng không biết sẽ ngốn bao nhiêu bạc, dù sao cũng không thể ở một địa phương tốt như vậy, lại dùng vật phẩm giá rẻ để bố trí, những thiếu gia tiểu thư từ nhà quyền quý thì không cần phải nói đến, trình độ nhãn lực đều là loại một.

Kỳ thực mà nói, thứ công tử không thiếu nhất chính là bạc, nhưng cho dù công tử có đem hai tay dâng lên, khẳng định chưởng quầy tuyệt đối cũng sẽ không muốn.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình thật rất thích cửa hàng này, vị trí tốt là một, kết cấu cũng rất tốt, thay đổ bố trí lại một chút, chỉ cần có thể hấp dẫn những công tử tiểu thư kia vào cửa, tất nhiên có thể để lại cho bọn họ ấn tượng khắc sâu.

Nhưng vấn đề thực tế không được giải quyết, nàng cũng chỉ có thể rời đi.

”Cửa hàng bên kia mỗi ngày đều có tiền thu, hơn nữa trong tay ngài cũng còn một ít, chưa hẳn sẽ không thành.” Hướng Tả xoa xoa cằm, “tiền thuê hàng tháng là một trăm lượng, dù sao cũng là người quen, tiền thế

chấp hẳn có thể miễn đi, còn dư lại có thể mua chút vải dệt để bài trí vậy thì cũng đủ.”

”Đầu tiên, tiền thuê hàng tháng một trăm lượng là quá ít, ít nhất cũng phải năm trăm lượng, bằng không trong lòng ta khó an tâm, tiếp theo, ngươi đã quên đi thỉnh tú nương, về phần tiền bạc, muốn mời các nàng đến làm việc trong cửa hàng, nếu như không đưa ra một con số thoả đáng, người ta khẳng định sẽ không đến.”

Không phải hắn đã quên mời tú nương đến làm việc, mà căn bản là vì tú nương không cần tiền, nhưng lời này hắn không thể nói, đành phải nhận cái sai này, “Là ta sơ sót, phải lên kế hoạch một chút, tiền thuê... Chưởng quầy, không cần năm trăm lượng, hắn nói chỉ lấy một lượng.”

Trang Thư Tình lắc đầu, “Cửa hàng như vậy, dù là tiền thuê đến tám trăm lượng cũng là quá rẻ, ta nói năm trăm lượng đã là chiếm tiện nghi của đối phương, nếu một lượng ta sẽ không thuê, Hướng Tả, ta cho tới bây giờ

không tin trên đời có cái bánh mật từ trên trời rớt xuống, chờ đến khi trong tay ta có đủ bạc, ta sẽ hoàn lại theo giá của thị trường.”

Hướng Tả có chút minh bạch vì sao công tử bình thường luôn không để ý đến mọi thứ nhưng khi đối với chưởng quầy lại bất đồng, nàng có quy https://thuviensach.vn

tắc làm việc của chính mình, sẽ không dễ dàng vì khó khăn mà lùi bước, nhát gan sợ phiền phức sao? Đương nhiên là không phải.

Chỉ là nàng phải vì chính mình mà suy nghĩ, không là của mình thì sẽ

không thể lấy không, trên đời này có ít người có thể làm được như vậy, mà chưởng quầy đã có cái tự chủ này, nhìn xem người khắp thiên hạ, khó ai có thể được như vậy.

”Ta đã biết, chưởng quầy yên tâm, ta sẽ lấy giá năm trăm lượng đi đàm phán, chỉ là nếu như vậy thì số bạc trong tay ngài sẽ hổng một lỗ lớn, không bằng mỗi tháng ta thử chia ngày ra để đưa tiền thuê?”

Trang Thư Tình trầm ngâm một lát, “Nếu như đối phương có thể đồng ý đương nhiên rất tốt, Hướng Tả, vất vả ngươi.”

”Ta sẽ cố gắng hết sức.” Hướng Tả cúi người thi lễ, lễ này không quan hệ tới công tử, cũng không liên quan tới mệnh lệnh của công tử, chỉ đơn thuần là tâm phục.

Hắn vẫn nhớ lão phu nhân đã từng nói qua một câu: Vũ lực cường đại không tính là gì, tâm cường đại mới là chân chính cường đại, đã nhiều năm như vậy, hắn lại ở trên người chưởng quầy hiểu ra những lời này.

Lúc này, Hướng Tả không thông qua lời của Trần Nguyên, mà tự mình đi cầu kiến công tử, đem lời nói của chưởng quầy từng chữ từng chữ không thiếu không thừa thuật lại một lần.

Bạch Chiêm khoanh hai tay quanh ngực trầm mặc, trầm mặc thật lâu sau, ánh mắt lại toát ra ánh sáng hiếm thấy, “Vậy thì liền theo ý nàng, tiền thuê năm trăm lượng, mỗi tháng chia ra năm ngày cách nhau đến trả.”

An toàn qua cửa, Hướng Tả thở dài một hơi, hắn thật sự không muốn so chiêu cùng công tử, càng sợ bị công tử ném tới võ quốc, ở nơi đó cái gì https://thuviensach.vn

cũng tốt, chỉ là tâm trạng của những nữ nhân kia giống như thời tiết khiến người không được bình thường là hắn đây cũng chịu không nổi.

”Vâng, nhưng mà có một điểm, theo như ý tưởng bố trí cửa hàng của chưởng quầy, số bạc trong tay nàng sợ là không đủ.”

”Cái này thì đơn giản, tùy tiện nói với mấy người kia, để cho bọn họ

đi mua mấy bộ xiêm y quý nhất, mấy người bọn họ cộng lại, mỗi người mua năm sáu kiện quần áo thì cũng đủ khá khá bạc.” Khảy thứ gì đó trên bàn, ánh mắt Bạch Chiêm tà tà nhìn về phía Trần Nguyên, “Nếu như việc này cũng làm không xong, tất cả đều ném đi lấy than.”

Trần Nguyên hiểm hiểm nhịn cười, đại khái là bị chủ tử ép buộc, chỉ

cần một câu nói của chủ tử thì tất cả đều phải dùng hết sức mà làm việc, đôi lúc việc phải xử lý cũng chỉ đơn giản như hiện tại, tình huống như vậy cũng không chỉ xảy ra một hai lần, mà việc lại liên quan đến Trang cô nương trách không được chủ tử lại dặn dò một câu như vậy.

Vội vàng mấy ngày, Trang Thư Tình rốt cục cũng có thời gian đi ôm Niệm Niệm bị nàng vắng vẻ mấy ngày nay.

Niệm Niệm cáu kỉnh, đưa mông về phía nàng, không cho nàng ôm.

Đươc một ngày ở nhà nghỉ ngơi Trang Thư Hàn cũng khó được một bữa bỏ qua sách vở đến nói chuyện với tỷ tỷ, vẻ mặt thú vị xem một người một thú so chiêu.

”Thực không cho ta ôm? Ta đây liền đi cửa hàng, vừa lúc đang có việc...”

Lời còn chưa dứt, Niệm Niệm liền tung người nhảy tới nằm sấp trên đùi nàng, một bộ dáng không cho phép nàng động đậy.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhịn cười, một tay vò lông trên người nó, một tay gãi gãi cằm Niệm Niệm, “Ta không đi kiếm tiền, về sau ngươi làm sao có thể

mỗi ngày ăn thịt.”

Gia hỏa này tuyệt đối không phải tiểu cẩu, làm gì có tiểu cẩu nào mới nhỏ như vậy đã muốn ăn thịt, còn không phải thịt tươi sẽ không ăn, Trang Thư Tình càng khẳng định đây là một tiểu sói con, nhưng mà bộ dáng hiện tại này thật sự không có gì lực uy hiếp, dù biết là sói cũng sợ không ai tin.

”Rống rống...”

Trang Thư Tình nhướng mày, tiểu gia hỏa này đang nói không cần nàng nuôi, tự mình nó có thể kiếm mồi, hai tay mở miệng nó nhìn nhìn, thật đúng nha, bên trong đầy răng nanh, nhìn sắc bén dị thường.

Trang Thư Hàn thấy thế, vội kéo tay tỷ tỷ ra, sợ nàng bị thương.

”Yên tâm, nó sẽ không làm ta bị thương, có đôi khi động vật so với người càng có chút tình.” Nhẹ nhàng vuốt lông trên người Niệm Niệm, Trang Thư Tình nhìn về phía đệ đệ, hắn đang ngày càng trưởng thành, nàng cảm thấy đưa hắn đến trường quả nhiên là quyết định đúng đắn.

”Những thứ tiên sinh dạy có thể hiểu hết không?”

Nói đến cái này, Trang Thư Hàn có chút đắc ý nhỏ, tuy rằng dùng sức áp chế ý định để tỷ tỷ không nhận ra, nhưng lại muốn để tỷ tỷ vì hắn kiêu ngạo, “Tiên sinh nói đệ học lại những thứ này là lãng phí thời gian, đến trường chưa đến vài ngày liền một mình giảng bài cho đệ, tuy rằng tiên sinh hiện tại cũng dạy cho ta, nhưng tỷ tỷ đã nói qua không thể biểu hiện không giống với những người khác, nên đệ đã nói với tiên sinh là không cần thiết.”

Trang Thư Tình lại là kinh ngạc, áy náy, “Tại sao lại không thấy đệ

nói? Thực xin lỗi, gần đây tỷ tỷ bận quá, không có lo lắng đến đệ.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn có chút đắc ý nhất thời biến mất, vội lắc đầu lại xua tay nói: “Tỷ tỷ mỗi ngày đều mệt như vậy, đệ lại không giúp được gì, làm sao còn có thể làm phiền tỷ tỷ.”

Trong nhà có một đứa nhỏ hiểu biết thật đúng là khiến người ta vui mừng nhưng nhiều hơn lại là đau lòng, Trang Thư Tình sờ sờ đầu của hắn,

“Tỷ tỷ không sao, tỷ tỷ tận lực sẽ đem mọi việc an bày xong trong năm nay, sang năm qua hai tháng nữa liền mang đệ về Lãnh sơn huyện tham gia đồng thử.”

Vừa nãy còn bị tỷ tỷ nhìn ra manh mối lớn nên ngượng ngùng, nhưng sau khi nghe được hứa hẹn của tỷ tỷ, Trang Thư Hàn nhất thời dứt bỏ tiểu tâm tư này, dùng sức gật đầu nói, “Đệ nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

”Đệ còn nhỏ, không đậu cũng không sao, không cần khiến bản thân quá áp lực, còn có, Trần tiên sinh nếu thấy đệ học hành không tốt cũng sẽ

không nói ra chủ ý kia, tiên sinh cảm thấy đệ nên học thứ gì thì cứ học, không ai có thể nói đệ khác người, khiêm tốn là tốt, nhưng như vậy lại khiến tiên sinh vì muốn tốt cho đệ mà sầu não là không nên.”

”Tỷ tỷ, đệ đã hiểu.”

Trương Tú Nhi dừng ở cửa, thấy hai người đã nói chuyện xong mới nhấc chân tiến vào, nói: “Có người tỷ tỷ nào như muội vậy, lúc nào cũng ở

bên người Thư Hàn nhắc nhở, trách không được Thư Hàn lại xuất sắc như

vậy.”

”Đó là bởi vì chính đệ ấy không chịu thua kém người khác.” Hai tỷ đệ

đồng thời đứng dậy, Trang Thư Tình ôm Niệm Niệm hỏi, “Trương đại ca đi rồi?”

Trương Thư Thành đến không lâu, hai tỷ đệ chỉ chào hỏi rồi trở về

phòng, để lại nơi cho bọn hắn nói chuyện.

https://thuviensach.vn

”Đi rồi.” Trương Tú Nhi ngồi ở trên ghế con, đem một túi lấy qua, theo quán tính vuốt ngón tay, việc này là do Trang Thư Tình dạy nàng làm, nói làm như vậy sẽ đỡ mỏi tay do làm nhiều, “Hắn nhận thức nhiều người, tỷ muốn thay hắn hỗ trợ tìm một nàng dâu về, biết làm tốt việc may vá, bếp núc, đã lựa được vài người, đều là những cô nương tốt, nha, ngươi xem.”

Trong bao có đủ loại, hầu bao, khăn tay, áo yếm trẻ con, đai lưng...

Tuy rằng vải dệt đều thật bình thường, nhưng tinh mịn bằng phẳng giống như để thêu ra được những đường may tinh tế như thế này liền đủ để thấy khả năng rất tốt.

”Tú Nhi tỷ cảm thấy như thế nào?”

Trương Tú Nhi cầm lấy kiện đồ trẻ con kia, “Cái này xuất sắc nhất, làm tốt hơn so với ta, mấy cái khác cũng không sai lệch lắm, muội nếu không tin có thể mời người đến, để các nàng ở trước mặt muội làm cho muội xem.”

”Là một giải pháp tốt, nhưng có quấy rầy Tú Nhi tỷ không?”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 37: Thoả Thuận Hai Bên

Trương Tú Nhi cười: “So với lúc trước mỗi ngày qua đi như nước nhạt nhẽo, hiện tại không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần, ta biết bây giờ Thư Tình ngươi không phải không mua nổi một tòa nhà nhỏ, nhưng ngươi vẫn nguyện ý ở nơi này... Ngươi có biết ta vui vẻ biết bao nhiêu không.”

Đè nén lệ chảy ra ở khóe mắt, Trương Tú Nhi vừa cười: “Ta ước gì mỗi ngày trong nhà có thể náo nhiệt, nếu không bị ép buộc, ai lại muốn mỗi ngày ngay cả người để nói chuyện cũng không có, chỉ cần người đến không phải là nam nhân, ngươi muốn cho ai tới hay bảo ai đi cũng không cần phải cố kị ta.”

Trang Thư Tình có thể tưởng tượng được trước kia Tú Nhi tỷ sống qua ngày như thế nào. Ở xã hội này, nữ nhân hoàn toàn ở tầng thấp nhất, mặc dù là một thiên kim tiểu thư ương ngạnh kiêu ngạo cũng chỉ có thể mặc cho người khác sắp xếp vận mệnh, không thể tự mình làm chủ chuyện hôn nhân. Sau khi lập gia đình, hết thảy đều phải phụ thuộc vào nam nhân mà mình được gả.

Càng không cần phải nói tới người bị mất đi trượng phu, lại không có đứa nhỏ để cậy vào, chưa nói đến Tú Nhi tỷ không có cha mẹ chồng để hầu hạ, bằng không thì cuộc sống càng không dễ chịu.

Càng như vậy, Trang Thư Tình càng cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể lập gia đình, nhìn tình huống hiện tại của nàng, gả cho ai cũng chỉ có thể bị người khác khi dễ, nàng vẫn không nên đi chịu cái tội ấy.

https://thuviensach.vn

Vì Thư Hàn, làm cái gì nàng cũng đều cam tâm tình nguyện, những người khác muốn ép nàng cả đời trở mình không được, dựa vào cái gì?

”Vậy phiền toái Tú Nhi tỷ nói một tiếng với Trương đại ca, mời vài người này đến để ta gặp mặt.”

Trương Tú Nhi cao hứng, liên tục gật đầu, chợt lại nghĩ đến cái gì, vội hỏi: “Sau đây? Để bọn họ tự làm ở nhà bản thân hay giống những nơi khác, mời người đến rồi vừa làm vừa sống cùng nhau?”

”Tốt nhất là mời tất cả đến, tú nương cũng như vậy, nhưng có lẽ sẽ

không dễ dàng.”

”Vậy thì nên định ra các quy củ, muội cứ cấp tiền công cao hơn so với các cửa hàng thêu khác, các nàng cũng chưa hẳn không đồng ý, nhưng mà tất cả đều tập trung đến một lúc, nơi này của ta sợ là hơi nhỏ.”

Nếu không phải nơi này nhỏ, tất nhiên Trang Thư Tình sẽ không do dự

mà đồng ý lập tức, biện pháp tốt nhất là đi thuê chỗ một lần nữa, có thể

mua luôn là tốt nhất, hiện tại trước mắt nàng đang thiếu bạc...

Nhưng vấn đề này cũng không thể làm phiền Trang Thư Tình nhiều.

”Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa.”

”Hôm nay tổng cộng thu được 533 lượng.” Giọng nói trấn định lập lại một lần, cũng đem bạc đưa qua, Chu Châu đem hai tráp bạc còn lại hai tay dâng lên.

Làm sao có thể...

Trước để Chu Châu đặt tráp qua một bên, Trang Thư Tình tiếp nhận trướng bạc, nhìn kỹ, nhưng trừ bỏ khách nhân đến nhiều hơn chút, hơn nữa bán đi ba kiện xiêm y quý nhất trong cửa hàng, cũng không gì khác thường.

https://thuviensach.vn

Thu vào cư nhiên lại gấp hai lần so với ngày khai trương, đây là do thời thế xoay chuyển sao?

Cứ tưởng rằng điều này chỉ là ngẫu nhiên một chút, Trang Thư Tình trừ việc vô cùng cao hứng một phen cũng không nghĩ nhiều. Nhưng ngày thứ hai ngày thứ ba, thậm chí đến tận ngày thứ bảy, mỗi ngày tiền thu được đều là năm trăm lượng hoặc hơn, nàng liền có chút đứng ngồi không yên.

Có gì đó khác thường, việc này đã vượt qua khả năng nàng có thể tiếp thu.

”Hướng Tả, ngươi thành thật nói cho ta biết, việc này có liên quan gì tới ngươi hay không?”

Mấy ngày nay, Hướng Tả luôn bận việc tại cửa hàng ở nội thành, chưởng quầy giao cho hắn lo toàn quyền chuyện này, cửa hàng bên này cũng không chú ý, nghĩ dù sao đã có Từng Yến cùng Chu Châu thì sẽ

không có việc gì xảy ra, nhưng việc trước mắt đây là có ý gì?

Đứa ngốc mới không nhìn ra là có vấn đề!

Hắn thầm nghĩ nên hồi phủ, đến trước mặt công tử hung hăng cáo trạng, hỏi một chút xem việc ngu xuẩn này do ai xử lý!

Như vậy thì có khác gì với việc trực tiếp đưa tiền chứ?

Nhưng mà bây giờ, hắn còn phải che giấu!

”Chưởng quầy, việc này kỳ thực rất bình thường, chứng minh có nhiều người chú ý tới cửa hàng của chúng ta, này không phải chuyện tốt sao?

Cũng có thể mua về những bố trí ở cửa hàng mới.”

”Nhưng mà bạc này tới thật đúng lúc.” Trang Thư Tình tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn hắn: “Hướng Tả, tốt nhất ngươi nên cầu https://thuviensach.vn

cho sinh ý mỗi ngày đều có thể tốt như vậy, bằng không chính là tự bê đá đập chân mình.”

Hướng Tả im lặng, một hồi sau mới lại nói: “Chưởng quầy, ta không rõ, dù tính là thực sự có người ở phía sau giúp ngài một tay cũng là tiền bạc hai bên đã thoả thuận xong, tiền trao cháo múc, chúng ta không có không duyên cớ chiếm tiện nghi người ta, ngài cần gì so đo?”

Đúng vậy, cần gì so đo người phía sau là ai? Một nơi mua một nơi bán, tiền bạc hai bên thoả thuận xong, Trang Thư Tình cười khổ: “Trong lòng ta bất an, cảm thấy con đường phía trước quá thuận lợi, phía sau có thể

sẽ là đá sỏi. Cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, ta đã từng nếm qua, tất nhiên là không hề dễ chịu, mặc kệ người phía sau là ai cũng mong dừng việc này lại, ta sẽ rất cám ơn.”

Lời này, là nói cho hắn nghe, Hướng Tả biết, nàng hiện tại biểu đạt rõ ràng, không sợ hắn làm như vậy là vì tốt cho nàng, nàng cũng không thích.

”Chưởng quầy, ta sai lầm rồi, chuyện như vậy về sau sẽ không phát sinh.”

Lông mày Trang Thư Tình buông lỏng: “Nếu ngươi nguyện ý nói cho ta biết người giấu mặt giúp ta là ai, ta sẽ càng vui vẻ.”

Hướng Tả lắc đầu: “Đối phương từng dặn, thời điểm ngài nên biết thì sẽ biết.”

”Cũng tốt, hiện tại ta cũngkhông có khả năng báo đáp.” Trang Thư

Tình vỗ vỗ chỗ bạc kiếm được: “Bạc đã đủ, cửa hàng mới nên mua gì thì mua cho xong đi, chỉ mong là có thể buôn bán tốt, bằng không nhiều bạc như vậy thả trôi sông không nói, còn thiếu không công của người ta một nhân tình lớn như vậy.”

https://thuviensach.vn

”Chưởng quầy yên tâm, việc buôn bán nhất định sẽ tốt, đúng rồi, còn có một tin tức tốt muốn báo cho ngài biết, tin tức của tú nương cũng đã có, có bốn người nguyện ý làm việc trong cửa hàng.”

”Thật sự?” Trang Thư Tình nhất thời mừng rỡ, tú nương là căn cơ của cửa hàng, chỉ cần có tú nương, nhất là tú nương từ trong cung ra, nàng càng có chút vui mừng.

”Không dám lừa ngài, qua hai ngày nữa các nàng sẽ tới, trước đó, chúng ta phải mang các nàng đến tìm một nơi để tá túc.”

”Cái này thì không khó, ta tìm Trương đại ca hỗ trợ, trong tay hắn còn nhiều phòng chưa ai thuê.”

... Việc này có cần báo cho công tử biết không? Chưởng quầy giống như rất tín nhiệm cái người Trang Thư Thành kia!

Nghĩ nghĩ, Hướng Tả liền bỏ qua chủ ý này, trước khi công tử biết được tâm tư của bản thân, tốt nhất không nên kích thích ngài ấy.

”Thuê một nơi chỉ là việc nhỏ.” Trang Thư Tình bấm tay gõ vào ghế

dựa:“Ta nghĩ nên thuê nơi lớn một chút, người có thể ở lại, cũng có thể có nơi để người ta vừa làm vừa sống. Đến nay cửa hàng mới vẫn chưa được khai trương, tú nương thêu thùa may vá sống cùng với nương tử, việc ai người nấy làm như vậy cũng không phải tốt, nếu có người ở giữa gây rối, ta cũng không ứng phó được.”

Không cần giải thích nhiều, Hướng Tả liền hiểu ý tứ của chưởng quầy: cũng đúng, cửa hàng thêu cũng không cần phải tập trung người ở cùng một nơi, tại nơi làm việc cũng thấy phiền toái, nếu có người có ý xấu, cũng có thể khiến tổn thất xảy ra thấp nhất.

Đương nhiên, nếu như người có thể nhân cơ hội mà tìm phòng cho thuê này ở gần nơi làm việc thì càng tốt hơn.

https://thuviensach.vn

Thế nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để công tử nhúng tay, nếu như lại nói cho công tử biết, người lại sẽ đem ba toà nhà với tiền thuê giá rẻ

đưa cho trưởng quầy, dù cho chưởng quầy không có ý đề phòng người khác cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận.

Huống chi chưởng quầy nhìn có vẻ cái gì cũng đều ít quan tâm, mặc cho hắn đi làm, nhưng kì thật lòng phòng bị lại rất mạnh, hiện giờ lại càng không tin tưởng hắn.

Sờ sờ mũi, vì công tử, Hướng Tả hắn tạm thời cũng chỉ có thể nhận, chỉ mong về sau chưởng quầy có thể hiểu được: hắn chỉ là người ở giữa nhận sai bảo, tuy hắn nhận mệnh lệnh của công tử mà làm việc, nhưng hiện tại lại thật lòng thật ý tính vì toán chưởng quầy.

”Chưởng quầy, ta có thể tìm được phòng nguyên, người xem có cần phải đi phiền toái người khác hay không?”

Trang Thư Tình lắc đầu: “Lời đã nói ra, không thể có đạo lý thay đổi giữa chừng, Trương đại ca đã giúp ta vài lần,bây giờ cũng không thể quá phận mà chiếm tiện nghi của người ta.”

Việc mua bán nếu thành, Trương Thư Thành sẽ thể rút ra chút tiền thuê, đây là lòng biết ơn của nàng, nàng làm là việc đương nhiên, đối phương thu về cũng là đúng lý hợp tình.

Hướng Tả nghĩ thông suốt tất cả, cũng không nói nửa câu dư thừa, chỉ

là vị trí của Trang Thư Tình ở trong lòng hắn lại cao thêm vài phần.

Nếu như Công tử thật sự muốn nhúng tay vào chút chuyện bên trong cũng không phải việc khó.

Bạch Chiêm sau khi nhận được tin tức, chỉ cho Hướng Tả hai chữ: Vô dụng.

https://thuviensach.vn

Sau đó liền bắt đầu ép buộc Trần Nguyên, Trần Nguyên bất đắc dĩ, theo như hiểu biết của hắn đối với Trang cô nương, Tư gia công tử kia có một tòa nhà mà Trang cô nương có thể sẽ coi trọng.

Bạch Chiêm liền vung tay lên, mua! ( Camtusori:!! chữ dại làm đầu) Nhưng mà cuối cùng, những chỗ hắn mua vẫn bị loại trừ ra ngoài.

Trang Thư Tình chọn một nơi bình thường dành cho dân chúng ở, sân thật lớn, có năm gian phòng chính, cộng thêm hai gian nhỏ bên trong, có thêm chín sương phòng, so với nơi ở của Trương Tú Nhi lớn hơn không ít, sau này dù có thêm vài người nữa cũng có nơi để an trí.

Mà nguyên nhân khiến Trang Thư Tình hạ quyết tâm thuê tòa nhà này chủ yếu vì tòa nhà này tuy rằng có chút cũ,nhưng lại gần với cửa hàng và nhà của Tú Nhi tỷ, qua lại rất tiện.

Bạch Chiêm vừa nhìn qua, mặt liền đen, nhanh tay mua lại chỗ phòng ở kia. Lúc này, Trang Thư Tình vẫn chưa biết, nàng vẫn như trước phải thuê tòa nhà của Bạch đại công tử.

Người trong Bạch phủ đều đang âm thầm bàn tán, đoán xem vị Trang cô nương này có phải là chủ tử mới của bọn họ hay không.

Trần Nguyên nghe được liền không chút do dự mà đè ép lại.

Nhưng bên trong cũng âm thầm theo phong trào.

Mà vị chủ tử duy nhất của Bạch phủ hiện giờ là người duy nhất không biết việc này.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 38: Tiếp Tục Nghi Ngờ

Vội vàng dọn dẹp phòng ở một phen để mời tú nương đến.

Lúc trước không có gặp mặt người ta, Trang Thư Tình cảm thấy còn có chút không yên, là người từ trong cung ra, đối với chủ tử trong cung thì khúm núm, nhưng khi ra khỏi cung ai cũng được xem trọng hai phần, tư

thái đương nhiên sẽ không giống với người ở bên ngoài.

Nàng còn tưởng họ là người khó ở chung nên cũng không lộ diện, đưa bạc ra liền xong, là người ai cũng không thể cưỡng lại sự chói loá của bạc, nếu như các nàng thật sự không vừa mắt với số bạc này, cũng sẽ không tiếp nhận việc làm này.

Nhưng khi thấy được người, nhìn thái độ của đối phương đối với nàng ôn hòa như gió xuân, phản ứng của Trang Thư Tình liền chậm hai nhịp.

Quay qua liền nghiêm mặt dàn xếp bốn người xong xuôi, lại đàm phán chuyện tiền tiêu vặt hàng tháng thỏa đáng, sau đó Trang Thư Tình mới vỗ

vỗ mặt hỏi Hướng Tả: “Có phải ta có thân phận gì khó lường hay không?”

”A?”

”Nếu không phải như thế, làm sao Đổng gia lại đem người có khả

năng như vậy an bày đến bên ta? Còn có bốn tú nương này, các nàng là người từ trong cung ra,nhưng thái độ các nàng đối với ta giống như ta là chủ tử của các nàng, hay là ta nhớ lầm, các nàng bán mình cho ta sao?”

https://thuviensach.vn

Hướng Tả nghe được, mí mắt nhảy lên, dù cho thường ngày mồm mép hắn có nhanh nhẹn nhưng việc này một chút cũng không nói tiếp được.

Trang Thư Tình thật sự không thể hiểu, việc này rất bất thường, giống như có một đôi mắt ở nơi mà nàng không biết luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Nàng cần gì liền đưa cho nàng thứ đó, nhưng lại không nói cho nàng biết tại sao, nhưng việc tốt như vậy, nàng cũng không dám tiếp nhận.

Nàng thủy chung tin tưởng trên đời này không có bữa ăn nào mà không phải trả tiền.

Vấn đề là, nàng lăn qua lộn lại cũng không thể nào suy nghĩ được bản thân mình có cái gì mà người khác mơ ước!

Không chừng là người biết nàng từ đâu đến, muốn ở trên người nàng lấy ra một chút đồ của thế giới kia?

Ngẫm lại cũng khiến cho người ta không rét mà run.

Một hồi lâu, Hướng Tả mới thốt ra một câu nói: “Chưởng quầy, người trong cung xuất ra cũng không thể nào tốt như tưởng tượng của ngài đâu, ra cung, lại là người cũng không còn trẻ, đến nhà cũng không có chỗ dung thân, các nàng cũng cần phải ăn cơm.”

Nhu nhu thái dương, Trang Thư Tình cảm thấy đầu có chút đau: “Tạm thời cứ tiếp thu lí do thoái thác của ngươi, dù sao ta cũng không thể đuổi các nàng đi, trong thời gian này ngươi đã vất vả, sau này khai trương cửa hàng ngươi mỗi buổi sáng đưa các nàng đến chủ thành, tối lại đưa các nàng trở về.”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

Để tú nương nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, Trang Thư Tình đem mấy bức hoa văn đến tìm các nàng: “Tuy rằng những thứ này là do ta tự vẽ

ra, để mọi người tự thêu, nhưng trong cửa hàng cũng phải có vài món xiêm y làm chủ chốt. Các ngươi chọn ở chỗ ta vài bức hoa văn, mỗi người làm một kiện, tốt nhất là có thể khiến người khác vừa nhìn mắt liền sáng ngời, dùng màu sắc lớn mật một chút cũng không sao, cũng có thể lấy nét mộc mạc làm sở trường, mai lan trúc cúc, luôn có một dạng có thể vào mắt.”

Bốn người nhìn nhau, không có bất kỳ một lời dư thừa nào, từng người chọn một bức rồi chú tâm làm việc.

Đại tổng quản đã nói, bạc tiêu hàng tháng trong phủ đều tính theo bản lĩnh, nếu cửa hàng buôn bán thuận lợi, bạc của các nàng tất nhiên cũng theo đó mà tăng, tương đương là một tháng có thể lĩnh hai phần tiền tiêu vặt hàng tháng, điều kiện quyết định là phải dụng tâm làm việc, công tử đang nhìn vào bọn họ!

Trang Thư Tình lại cảm thấy các nàng nghe lời có chút hơi quá.

Nếu Trần Nguyên biết suy nghĩ trong lòng nàng cũng chỉ có thể thở

dài, chỉ cần là chuyện công tử phân phó xuống, dù là hắn thì có đôi khi cũng phải dùng sức mới có thể qua được! Huống chi là những người khác.

Tuy rằng việc trong lòng đè nặng, nhưng chuyện nên làm Trang Thư

Tình cũng không hàm hồ, tú nương làm đồ may sẵn, còn tất cả nương tử

đều mời vào bên trong nhà, vải dệt này do nương tử từ cửa hàng vải của Vu nương tử đưa tới.

Tự làm ở cửa hàng, nhất thời mọi người sẽ có không thích ứng, xem ra một tháng có thể kiếm hơn bình thường hai lần, thậm chí càng nhiều hơn nữa cũng quy củ nhận.

Mặt khác lại thuê một phụ nhân đến nấu cơm quét dọn, bên này do Chu Châu làm quản sự, chuyện bên này tạm thời nàng cũng không cần phải https://thuviensach.vn

lo lắng.

Trang Thư Tình đem tâm tư đều đặt ở cửa hàng mới bên kia.

Làm xiêm y cho các công tử tiểu thư, loại vải dệt bình thường tất nhiên là không được. Dùng thời gian hai ngày, Trang Thư Tình mới quyết định chọn một xưởng dệt thường nhập vải vào cung, hơn nữa trên giấy trắng mực đen còn viết yêu cầu của nàng và những hậu quả của đối phương, rồi trịnh trọng ấn dấu tay.

Sau đó còn tìm các loại vật phẩm có thể bài trí, không thể quá quý, cũng không thể là phế vật, nhìn đến mắt đều mỏi, lầu trên lầu dưới tính lên tính xuống, qua mấy ngày mới miễn cưỡng chọn đủ.

”Ba mặt trên tường dùng vải dệt xanh da trời, nóc nhà cũng nên phô ra, nhưng tốt nhất là đổi màu sắc khác, vải dệt cũng phải chọn loại vải tốt một chút. Đến lúc đó ngươi xem xem màu gì là thích hợp nhất, không cần bố trí tường dày như vậy, để chúng vừa phải, rời rạc một ít, nhẹ nhàng phất phới theo gió sẽ đẹp mắt hơn, phía trên có thể đặt thảm, cảm giác giống như bên trong cửa hàng ở đâu cũng có thể nhìn thấy...”

Trang Thư Tình càng nói càng cảm thấy đau lòng, thảm thật quý a!

Những vật khác cũng đều không phải giá bình thường có thể mua được!

Nếu như không đông khách, nàng phải làm bao nhiêu mới có thể hồi lại vốn chứ?

Điều kiện tiên quyết là phải có khách đến!

Thở ra một hơi, Trang Thư Tình vẫy vẫy tay: “Trước cứ như vậy đi, hôm nay về trước.”

Hướng Tả nhịn cười đi đóng cửa, nhìn chưởng quầy mua những thứ

này thật có ý tứ, không biết công tử có phải cũng nghĩ như vậy hay không, hắn có nhìn thấy công tử vài lần.

https://thuviensach.vn

Vào lúc ban đêm, Hướng Tả đã bị công tử triệu trở về.

”Ước chừng khi nào thì giao hàng?”

”Thời gian còn chưa định, chưởng quầy nói đến cuối mới bày trí mấy thứ kia, cho nên xem đồ tốt đều phải đặt tiền cọc.”

Bạch Chiêm duỗi thẳng chân dài, nâng tay tựa đầu lên, tiện tay lấy bạch ngọc quan ném lên trên bàn, vài sợi tóc rối tung xuống, rõ ràng là một bộ dáng khiến người khác thoạt nhìn nhu hòa nhưng ở trên người Bạch Chiêm lại càng hiển ra sự sắc bén lãnh liệt: “Tra xem người đứng đầu mấy cửa tiệm kia là ai, biết vậy mà vẫn ra cái giá kia ở trước mặt nàng, tốt nhất là đem người đưa đi.”

Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, cảm thấy công tử nhà hắn không nên vừa nhìn liền thích quá nhiều người, nếu như chuyện này xảy ra, tiền a, không biết sẽ thâm hụt đến mức nào.

”Công tử, một nhà trong đó là của ngài.”

”Vậy thì càng tốt, trong phủ có cái gì thích hợp đều đưa qua đi.”

Không biết vì sao, Hướng Tả cảm thấy rất muốn cười, tận lực nhịn xuống nụ cười chuẩn bị bật ra ở khoé miệng, nói: “Công tử, đây đều là vật phẩm mà chưởng quầy tự mình chọn, dù có thay đổi cũng không có khả

năng không bị phát hiện. Trước hết không bằng thay đổi hết những thứ có thể thay đổi, còn những thứ khác vẫn cứ đưa đi, việc chọn mua một số thứ

là nô tài chọn, sẽ tự mình đi nói với chưởng quầy, trong cửa hàng chỉ cần có một phần tư trân phẩm cũng đủ rồi.”

”Khó có lúc ngươi thông minh ra một chút.” Không đợi Hướng Tả nhẹ

nhàng thở ra, Bạch Chiêm lại nói: “Một phần tư hình như còn thiếu, ngươi tưởng mấy người ở thành này đều là người mù hay sao? Ít nhất phải có ba phần tư trân phẩm, nếu có thể thay đổi toàn bộ là tốt nhất.”

https://thuviensach.vn

Hướng Tả mang vẻ mặt cầu xin nhìn về phía đại tổng quản, việc này khó khăn quá lớn! Người trong nội thành không phải là người mù, chưởng quầy cũng không phải a! Nếu hắn thay đổi hơn phân nửa, chưởng quầy làm sao có thể không nhìn ra được!

Công tử thật chính là muốn để cho chưởng quầy nhìn ra đi! Bằng không thế nào mỗi lần đều khiến hắn làm việc có trăm ngàn chỗ hở!

Trần Nguyên dứt khoát bỏ hắn qua một bên, chuyện công tử quyết định có khi nào thương lượng mà hắn tìm được đường sống? Lúc này không đem hết chuyện đổ cho Hướng Tả cũng đã là buông tha cho hắn.

”Làm không được?”

Hắn nếu trả lời làm không được, công tử sẽ như thế nào?

”Đổi người khác đến...”

”Công tử, thuộc hạ nhất định làm được!”

Hướng chiêm vừa lòng, “Tự mình đi khố phòng chọn, thấy cái gì thích hợp thì lấy cái đó.”

”Vâng.”

Trần Nguyên đồng tình liếc mắt nhìn Hướng Tả, nhìn công tử tính toán vội vàng nói chính sự: “Công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo.”

”Quyền hạn ta cho chưa đủ lớn hay sao?” Bạch Chiêm đứng dậy, hắn cao hơn Trần Nguyên nửa cái đầu, mặt buông một bộ dáng giống như

người ở trên cao nhìn xuống.

Trần Nguyên căng thẳng trong lòng, không giống như vừa rồi rời rạc nhàn nhã, mà trịnh mà trọng nói: “Quyền hạn công tử cho thuộc hạ đương nhiên rất lớn, nhưng thuộc hạ lại không phải là công tử.”

https://thuviensach.vn

Bởi vì không phải hắn, cho nên có một số việc cũngkhông thể tự tiện thay hắn quyết định, Bạch Chiêm lý giải ý tứ trong lời nói của hắn, giận dữ

cũng dịu đi: “Việc của Võ quốc?”

”Vâng, công tử anh minh, thái sư võ quốc gởi thư tới, từ tháng tư tới nay Võ quốc liên tục gặp thiên tai, mùa đông sợ là phải chịu khổ sở, mong ngài đưa ra chủ ý, dẫn dắt Võ quốc đi qua cửa ải khó khăn này.”

Địa vị Thái sư Võ quốc ở võ quốc tương đương với quốc vương, thậm chí quốc vương còn không bằng, thái sư còn giỏi hơn cả quốc vương.

Nhưng từ trước tới nay trong lịch sử của Võ quốc chưa bao giờ có phát sinh việc thái sư soán vị, bọn họ an vị trên vị trí kia tận tụy cẩn trọng làm việc bọn họ nên làm.

Năm đó cũng là ông dẫn đầu tới tìm Bạch Chiêm, muốn Bạch Chiêm phải ngồi trên kia vị trí kia, dù cho sau này Bạch Chiêm biết thân thế của mình, hơn nữa không có nửa phần giấu diếm nói cho hắn biết, thái độ hắn cũng không có cải biến.

Trần Nguyên kỳ thực rất bội phục lão nhân kia.

Bạch Chiêm không hiểu: “Việc này có liên quan gì tới ta? Ta không phải đã sớm nói không cần để ý tới chuyện Võ quốc sao? Chẳng lẽ nói nếu ta mặc kệ bọn họ sẽ khiến cho Võ quốc bị diệt vong sao?”

Đương nhiên không có khả năng, Trần Nguyên không thể nói là do mình có một chút mềm lòng, hàng năm Võ quốc đưa tới cho công tử nhiều hiếu kính như vậy, dù cho ngài ấy không tại vị thì cái tâm ý này không thể

xem nhẹ.

Bất quá việc hắn có thể làm cũng chính là nói ra một chút thôi, công tử

đã nói không, mặc kệ là ai cũng không thể có biện pháp.

Khoan! Đợi chút!

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 39: Hiểu Biết

Linh quang chợt lóe, Trần Nguyên liếc mắt nhìn công tử, quyết định thử một lần, “Công tử, nghe nói Trang cô nương mỗi ngày đều mang theo Tiểu sói con kia ra ngoài.”

Bạch Chiêm nâng nâng cằm, “Ngươi muốn nói cái gì.”

Trần Nguyên kiên trì nói: “Thuộc hạ nhớ rõ ngày ấy Trang cô nương rõ ràng đã lên xe ngựa, lại đột nhiên đi ra ngoài nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng phát hiện ở trong tay hộ vệ Liễu gia có một con sói con bị

thương, thuộc hạ không hiểu, đã lên xe ngựa thì tại sao nàng lại biết con sói kia bị thương? Chẳng lẽ là có cảm ứng?”

”Vậy thì sao?”

Nuốt nước miếng một cái, Trần Nguyên tận lực để mình có thể đứng thẳng, “Nếu như Trang cô nương biết Võ quốc gặp tai hoạ...”

”Nàng sẽ không biết.” ánh mắt Bạch Chiêm nhìn Trần Nguyên có chút lạnh,“Đó là do nàng ở trên đường cứu giúp một tiểu cẩu thôi, vì cuộc sống của bản thân sau này nàng sẽ không đi quản mấy việc như vậy, ngươi thật sự cho rằng nàng là người quá thiện lương vì người khác mà bỏ qua cuộc sống của mình.”

Như thế nào...

Rõ ràng là vào thời điểm này sẽ tiếp tục ra tay cứu giúp sao? như thế

nào lại liên quan đến con sói của Trang cô nương? Con người chịu khổ sao https://thuviensach.vn

có thể thờ ơ? Đây là cái đạo lý gì?

Bạch Chiêm gợi lên môi mỏng, đúng là khó có khi nở nụ cười, “Hội Nguyên Phủ mặc dù phồn hoa, nhưng không phải không có những đứa trẻ

làm khất cái trên đường, lại càng không phải có người sống không nổi, nàng mỗi ngày đi ra bên ngoài sao lại không nhìn thấy điều đó, nhưng nàng có làm gì? Không có, nàng một lòng một dạ sống qua ngày tháng của chính mình, biết rõ Hướng Tả không thể tín nhiệm nhưng vẫn dùng hắn như

thường, biết rõ phía sau có người giúp nàng, nàng cũng không truy cứu quá mức, việc này đủ để thuyết minh nàng có chủ kiến của chính mình cùng với một loại dũng khí không phải người thường có thể có được, nàng biết ngoài mình ra không ai có thể trông cậy vào, cho nên sẽ không khuất phục số

phận mặc cho trời quyết định, cũng sẽ không vì thế mà mềm lòng với những đứa trẻ mồ côi, Trần Nguyên, ngươi đừng xem thường nàng, nàng nếu là một nữ tử bình thường như vậy, ta sẽ không có vài phần kính trọng đối với nàng.”

Trong đầu Bạch Chiêm Lúc này tất cả đều là một cái nhăn mày, một nụ cười của Trang Thư Tình, mà không tự biết rằng vẻ mặt mình bây giờ

đang dần trở nên nhu hòa, “Nàng giống như nương, có một nguyên tắc đối nhân xử thế của chính mình, nàng, rất giống nương.”

Công tử dường như thật lâu rồi chưa có nói nhiều như vậy, Trần Nguyên hoàn toàn quên mất việc trọng điểm, nghe thấy công tử đề cập đến lão phu nhân, hắn không khỏi đem Trang cô nương cùng người so sánh, mới phát hiện nguyên lai hai người có nhiều chỗ tương tự như vậy.

Tuy rằng trang cô nương chỉ là một tiểu cô nương, lại không có thân thủ tốt như của lão phu nhân, nhưng cách nàng làm việc rất giống, dù là tính tình cũng cực giống, trách không được công tử sẽ đột nhiên chú ý tới một người chưa từng gặp mặt, lại cũng không biểu hiện như một người ham mê nữ sắc.

https://thuviensach.vn

Hắn vẫn là xem nhẹ Trang cô nương, nhưng nhờ công tử nói cho hắn biết, Trần Nguyên liền thay đổi thái độ, “Thuộc hạ đã hiểu.”

Tâm tình Bạch Chiêm lúc này rất tốt, khó có thể vì việc của Võ quốc mà ban ra chỉ thị, “Người trong phủ không phải đều nhàn muốn mốc meo sao? Đi nhìn xem ai có thể đến đó giúp một tay thì điều hắn đi một chuyến, miễn cho khi mọi chuyện ổn định lão nhân kia lại đến trước mặt ta khóc lóc, thật phiền.”

Trong phủ không có người nguyện ý đi Võ quốc, không có biện pháp, đó là một nơi rất nóng, nam nhân hay nữ nhân đều đen hơn người của Đại Chu rất nhiều, ai chẳng muốn nhìn mỹ nhân trắng trắng non mềm, người nào lại đi nhìn một cục than đen, tuy rằng ngẫu Nhiên cũng có thể nhìn thấy một mỹ nhân da đen, cũng có thể xem là cảm giác tươi mới, nhưng quan niệm thẩm mỹ của đại đa số người đại chu cũng không sai biệt lắm.

Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp lấy danh nghĩa công tử hạ lệnh, bằng không làm gì có người nào thích nhảy vào lửa để thiêu thân, Trần Nguyên suy nghĩ vừa chuyển lại nhớ đến một sự kiện khác, vội vàng bẩm báo lại cho hắn.

”Bây giờ đã là tháng mười một, theo như bình thường, lão gia tử hẳn là vài ngày sau sẽ tới, công tử xem có cần chuẩn bị những thứ gì, để mọi người trong phủ an bày.”

”Không cần, nên làm thế nào thì làm như thế đấy.” Đột nhiên nhảy ra một vị phụ thân, lại là một vị phụ thân có thân phận không bình thường, Bạch Chiêm cũng không quá xem trọng, đối với hắn mà nói thì người kia không khác gì người bình thường, cũng chỉ là bàn cơm nhiều hơn một người cùng ăn với hắn, đến thì đến, đi thì đi, hắn không quá quan tâm.

Cho người đưa đồ tới hắn đều thu tất cả, ngẫu nhiên có vài thứ hắn không vừa mắt sẽ đem trả lại cung, bất quá chuyện như vậy một năm đều https://thuviensach.vn

khó tránh được một lần như vậy.

Hắn không biết là như vậy có cái gì không đúng, vị ở trong cung kia cũng cảm thấy nhi tử dù chỉ một chút cũng không có gì sai, hai phụ tử một mực lấy phương thức như vậy để ở chung, ai cũng không nghĩ muốn sửa.

Những người liên quan trong phủ đều cảm thấy vị kia cũng chỉ giống như một vị phụ thân bình thường.

Tiết trời vào tháng mười một có chút lạnh, xác định Thư Hàn đã mặc thêm áo Trang Thư Tình mới để cho hắn ra ngoài.

Đối với việc hắn nhất định không chịu ngồi xe ngựa đến trường, Trang Thư Tình tuy rằng đau lòng hắn chịu khổ, nhưng cũng không cưỡng cầu, phàm là việc Thư Hàn đã quyết định nàng đều sẽ tận lực tiếp thu, đây là quá trình trưởng thành của một nam hài, nàng sẽ tận tình phối hợp, khiến hắn ngày càng trở nên tự tin, xuất sắc.

Hiệu quả thật rõ ràng.

So với cái lạnh khi ở Lãnh Sơn huyện, hiện tại Trang Thư Hàn không cần phải cảm nhận một lần nữa, bây giờ khi nói chuyện hắn đều nhìn thẳng vào mắt đối phương, hiện giờ đã trở thành một tiểu thanh niên tuấn tú, khi vui vẻ gương mặt nhỏ nhắn còn hơi mang theo ý cười, bây giờ là một bộ

dáng quân tử ôn nhuận như ngọc.

Trang Thư Tình nhìn hắn lớn lên từng ngày từng ngày một, cảm thấy so với việc sắp khai trương cửa hàng mới còn khiến nàng vui mừng hơn.

Hướng Tả đúng giờ xuất hiện tại cửa lớn ngoài viện, tận lực để bản thân thoạt nhìn không có chút tâm tư gì, “Chưởng quầy, trực tiếp đi chủ

thành hay là đi chợ trước?”

”Đi chủ thành.”

https://thuviensach.vn

”Vâng.” Hướng Tả vung roi, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện chư vị

thân tiên, chưởng quầy nhất định không thể nhìn ra được mới tốt.

Mấy ngày nay đều ở nhà dụng tâm vẽ hoa văn, đây cũng là lần đầu sau khi cửa hàng bố trí tốt nàng mới quay lại đây.

So với tưởng tượng của nàng thì tốt hơn rất nhiều!

Giấy màu lam trên tường hiện thời không còn, nóc nhà màu tím nhạt, vải dệt buông xuống dưới một chút, khiến cho không gian phòng ở thoạt nhìn rộng hơn một chút, hơn nữa thảm màu vàng nhạt, một bàn trà bằng gỗ

cùng với một bộ tách trà hình hoa lê thanh nhã, nhìn chung giống như là một phòng khách thoải mái mà không phải cửa hàng, đem không khí của thương nhân giảm đến mức thấp nhất.

Mấy ngăn tủ lớn nhỏ lúc trước đều giữ lại, các vật phẩm trang sức được bày biện ở vị trí thích hợp, những vật trưng bày đều được an bày thoả

đáng trong cửa hàng, những thước vải dệt được chà lau sạch sẽ dựa song song vào tường, một số được treo lên, màu sắc phối hợp tốt, chẳng những không dư ra nhiều, còn khiến cho màu của căn phòng càng nổi bật.

Trang Thư Tình dạo qua một vòng ở chính giữa, rất vừa lòng với việc bố trí như vậy.

”Đi lên lầu nhìn xem.”

Hướng Tả đi theo ở phía sau lặng lẽ ôm lấy đầu, dưới lầu là mặt tiền cửa hàng, tất cả bài trí đều cầm ra từ khố phòng của Bạch phủ, vì muốn thu hút cái nhìn của các công tử, tiểu thư.

Những người đó dựa vào thân phận sẽ không đem một thương nhân để

vào mắt, nhưng chỉ cần làm cho bọn họ nhìn thấy những thứ này liền biết phía sau cửa hàng có người chống lưng, chỉ cần bọn họ không có mắt muốn đến tìm phiền toái thì mục đích có thể thành.

https://thuviensach.vn

Theo như phân phó của Trang Thư Tình, trên lầu có hai gian phòng nhỏ, cách nhau một bức tường, một nơi cho tú nương sống, một dùng để đo kích cỡ cho khách nhân.

Cửa sổ và cửa chính của hai gian nhỏ đều treo rèm châu, trên cửa đặt hai tượng hình rồng nhỏ, phòng trong đặt tất cả đồ thêu chuyên dụng, nơi ở

sát cửa sổ đặt một ghế quý phi, khi tú nương mệt mỏi có thể thay phiên nghỉ một chút.

Ngăn tủ trên tường đặt đầy các vật bài trí, ở nơi này Trang Thư Tình chỉ xem sơ qua một lượt, những thứ này có hợp ý hay không, có bao nhiêu tốt, là chất liệu gì cũng không quan tâm, ánh mắt đảo qua cũng không dừng lại lâu.

Cho đến khi xuống lầu, Hướng Tả mới xác định chưởng quầy không nhìn ra được cái gì, tâm treo cao vài ngày rốt cục cũng hạ xuống.

Vì để cho chưởng quầy không nhìn ra được cái gì, hắn đem khố phòng công tử lật ngược cả lên, cuối cùng tìm ra vài thứ trưởng quầy và những người bình thường liếc mắt nhìn đều lưu lại ấn tượng giống nhau, những thứ này trước đều đặt tại chỗ sáng, hiện đang nhìn, hẳn là có thể lừa dối được.

Trang Thư Tình quả thật cái gì cũng đều không nhìn ra, đối với bày trí như vậy của cửa hàng mới cảm thấy thật vô cùng vừa lòng.

”Ta đã xem xong, ba ngày sau cũng không có gì kiêng kị, mấy ngày sau liền khai trương đi.”

Hướng Tả đang định nói việc này với chưởng quầy, nghe vậy liền cười nói: “Nửa tháng sau mới có ngày lành, nếu như chờ đến lúc đó thì phải hoãn thời gian lại, ba ngày cũng đủ đem nhựng thứ trong cửa hàng sắp xếp xong, phải chuẩn bị thích hợp nhất, nhưng mà chưởng quầy, người nghĩ có https://thuviensach.vn

phải nên mua thêm người? Chu Châu làm việc ở cửa hàng mới, cửa hàng bên kia cũng phải giúp một tay, sợ là không đủ người làm việc ở cửa hàng.”

Trang Thư Tình nhìn về phía Hướng Tả, “Vậy phải nên mua thêm mấy người về?”

Hướng Tả quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng nói: “Chưởng quầy, chúng ta không phải tùy tiện đi mua liền có thể mua được.” Nhưng mà chỉ cần công tử nghĩ, nhất định có thể đưa tới rất nhiều người giống như hắn vậy.

”Đó là tốt nhất, ngươi dù khiến ta bớt lo, nhưng cũng không cách nào khiến ta yên tâm.” Trang Thư Tình đến gần ngăn tủ bên trong, nơi đặt một pho tượng phật Di Lặc bằng bạch ngọc rất dễ thấy, nàng cũng không nhớ rõ mình lại nhìn trúng một pho tượng có dạng như vậy, đặt ở trong cửa hàng thực thích hợp?

Bất quá đã mua rồi thì thôi, nàng cũng không nghĩ phải tiêu tiền tiếp.

”Ngày mai ta đi mua hai cô nương tính tình thành thật làm việc trong cửa hàng, ngươi coi như là quản sự bên cửa hàng này đi.”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 40: Chúc Mừng

Cửa hàng mới yên tĩnh khai trương.

Trang Thư Tình không có sử dụng thủ đoạn như lúc trước, ở cái chợ

nhỏ kia thì thủ đoạn như vậy hữu dụng, nhưng tại nội thành này, nếu đem đi sử dụng ngược lại sẽ phản tác dụng.

Kẻ có tiền mỗi người đều có tật xấu, đều có một điểm chung, tuyệt không thể làm rớt giá trị con người trước mặt bọn họ.

Khai trương cửa hàng mới ở nội thành, trên con đường này thường xuyên qua lại sẽ không có chuyện mà một cái liếc mắt cũng không có, chỉ

cần bọn họ tiến vào, Trang Thư Tình tin tưởng, dựa vào bố trí trong cửa hàng, những xiêm y tinh xảo treo trên tường, cùng với tài năng ăn nói của Hướng Tả có thể đem người chết nói cho sống lại kia, thì không có khả

năng không buôn bán được.

Cửa mở không lâu, Bạch Chiêm chắp tay sau lưng đến, đằng sau theo vài cái đuôi.

Ngẩng đầu nhìn chữ viết ở trên bảng hiệu có chút non nớt,đề là 'Lo lắng', vẻ mặt Bạch Chiêm ghét bỏ nói với Trang Thư Tình: “Ta viết còn tốt hơn nhiều.”

Bước chân Trang Thư Tình dừng một chút, lời muốn nói ra miệng toàn bộ đều nuốt vào, nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng bảo vệ cho đệ đệ,

“Cửa hàng ta, ta dùng bản vẽ của đệ đệ ta, cho dù Bạch công tử viết có tốt cũng không có quan hệ gì.”

https://thuviensach.vn

Lần này đến phiên Bạch Chiêm bị nghẹn, Trần Nguyên theo bản năng lui về sau hai bước, những người liên quan phía sau cũng vội vàng lui về

phía sau mong rằng có thể tự bảo vệ bản thân, phải biết rằng công tử không mở miệng thì không sao, nhưng cứ hễ mở miệng thì chính là giết người không đền mạng.

”Ngươi nghĩ có quan hệ tới ta sao?”

Trần Nguyên lại yên lặng lui về sau hai bước, nỗ lực không muốn nghĩ

tới ý nghĩa trong lời này có bao nhiêu kinh sợ người khác.

Trang Thư Tình suy nghĩ, lấy tư duy của người cổ đại, nàng hiện tại hẳn là nên phản ứng thế nào mới đúng, sắc mặt trắng bệch bưng mặt muốn chết muốn sống? Nhưng nàng làm sao có tài năng khiến cho gương mặt trắng bệch? Nếu không thì nghẹn đến đỏ mặt đi? Đỏ mặt thì nàng còn có khả năng làm được.

Bạch Chiêm đến gần nàng, “Nói chuyện.”

Nam nhân cao hơn nàng nửa cái đầu, Trang Thư Tình ngẩng đầu chống lại tầm mắt hắn, lời nói này khiến nàng nghe có chút phiền não, cũng lười áp chế chính mình.

”Bạch công tử là đang dùng thân phận gì tới hỏi ta? Nếu là ân nhân cứu mạng, ân tình ta đã ghi ở trong lòng, hơn nữa cũng theo yêu cầu của ngài mà tạ lễ, còn nếu là chuyện khác... Thứ cho ta ngu dốt, thật sự không nghĩ ra được ngoại trừ tầng quan hệ này ta còn có gì liên quan khác đến công tử?”

Nơi nàng ở là của ta, cửa hàng nàng thuê là của ta, người nàng dùng là của ta, những thứ nàng trưng bày trong cửa hàng đều lấy ra từ khố phòng của ta... Bạch Chiêm thầm trả lời trong lòng, nhưng dù không có đầu óc hắn cũng biết lời này nếu như nói ra, nữ nhân này nhất định sẽ không chút do dự đem toàn bộ trả lại cho hắn.

https://thuviensach.vn

Như vậy, muốn hắno trả lời vấn đề này như thế nà?

trên mặt Bạch Chiêm vẫn luôn bình thản nhưng bây giờ lại lộ ra biểu tình buốn rầu.

Trần Nguyên thiện ý tiến lên nhắc nhở, “Công tử, đây là lễ vật của ngài sao?”

Bạch Chiêm ánh mắt sáng ngời, đem vấn đề kia bỏ qua đầu, Trần Nguyên từ trong tay hắn tiếp nhận một hộp gấm được đóng gói tinh mỹ,

“Cái này cho ngươi, nghe nói hôm nay ngươi khai trương cửa hàng nên ta đặc biệt đến chúc mừng.”

Nhìn đến ánh mắt đại tổng quản, Hướng Tả lau mồ hôi trên trán tiến lên phía trước thi lễ nói: “Chưởng quầy, công tử cũng là đến chúc mừng, vậy thì nên vào bên trong nói chuyện đi.”

Trang Thư Tình cũng không phải là người không nói đạo lý, tương phản, nàng nguyện ý cùng người khác nói đạo lý, nếu Bạch Chiêm càn quấy, nàng còn có thể đem người từ chối ngoài cửa, nhưng đối phương đã hạ mình đến đây, thái độ của nàng cũng không thể quá xấu, nghiêng người nhượng bộ, dù sao đi nữa, ân cứu mạng kia là thật, nàng cũng không mau quên như vậy.

Tâm tình Bạch Chiêm nhất thời tốt hơn nhiều.

Rõ ràng tối qua mới đến xem qua, nhưng này Bạch Chiêm vẫn giả bộ

như mới thấy cửa hàng, nhìn đông nhìn tây, khóe mắt sáng lên khi nhìn thấy Trang Thư Tình tự mình châm trà cho hắn, tâm tình rất tốt thong thả

bước chân qua ngồi xuống.

Ghế tựa rất mềm, ngồi rất thoải mái, Bạch Chiêm quyết định sau khi trở về phủ cũng cho người làm một bộ như vậy.

https://thuviensach.vn

”Ngươi không xem lễ vật ta đưa đến sao?”

“...” Bộ dáng này hình như ngầm có ý chờ mong, là nàng nhìn lầm rồi đi, giờ này khắc này, Trang Thư Tình ẩn ẩn cảm thấy nam nhân này kỳ thực cũng không có biểu hiện cao lãnh như tưởng tượng, bằng không hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Nàng thậm chí đoán hắn là vì cho nàng chỗ dựa mà đến, tuy rằng mặc kệ là nghĩ như thế nào, giao tình bọn họ cũng không tốt tới vậy.

Trong lòng trái lo phải nghĩ, nhưng trên tay Trang Thư Tình cũng không chậm, hai ba động tác liền đem hộp gấm mở ra.

Bạch Chiêm cũng nhìn theo động tác của Trang Thứ Tình, từ trong hộp gấm lấy ra một bức tranh chữ, “Như thế nào, coi như phù hợp với ngày hôm nay đi?”

” Ngôn tất tín hành tất quả (*).” Trang Thư Tình nhẹ giọng đọc ra, đáy mắt hiện lên ý cười, “Rất thích, cám ơn.”

(*)nói phải suy nghĩ cân nhắc, hành động phải kiên quyết Bạch Chiêm vừa lòng, hắn thích nhìn thấy bộ dáng ày của nàng, giống như một con nhím nhỏ thu hồi gai nhọn đầy mình lộ ra một mặt mềm mại, bất quá nói lời nói của hắn vẫn đàm đạm như trước không nghe ra chút gì,“Không cần cảm tạ ta, dù sao cũng không phải ta viết.”

Trần Nguyên quay đầu đi không đành lòng nhìn tiếp, nếu có thể, hắn muốn đem lỗ tai đều dán lại, ở trong lòng cân nhắc sau nay phải làm như

thế nào để thay công tử cứu vãn một chút.

Nói cho Trang cô nương đây là bản vẽ của hoàng thượng? Nếu không cận thận còn nói ra mối quan hệ của công tử và hoàng thượng, không được, rất phiền toái, chưa có mệnh lệnh công tử hắn cũng không dám lộ ra.

https://thuviensach.vn

Vậy chỉ cần ám chỉ một chút về tầm quan trọng của bức tranh chữ

này? Kỳ thực chỉ cần để Trang cô nương nhìn xuống dấu ấn bên dưới bức tranh liền sáng tỏ, cũng không cần phải sợ không giải thích tốt.

Trần Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giao việc này cho Hướng Tả

giải quyết, là người tài thì phải vất vả nhiều thôi.

Không biết chính mình lại bị phái đi khổ sai, Hướng Tả hai tay nâng bản vẽ lên hỏi, “Chưởng quầy, cái này thu hồi hay là treo trong cửa hàng?”

”Thu...”

”Treo ở nơi dễ nhìn thấy.” Bạch Chiêm ngắt lời nàng, “Thu hồi làm gì, ta thấy treo lên ở chỗ kia cũng tốt, vừa lúc đang thu thập cửa hàng, cũng không cần thu lại cất đi.”

Trang Thư Tình càng thêm không dám treo, buôn bán có một việc cần chú ý đó là hòa khí sinh tài, nếu vì treo bức tranh chữ này lên mà đưa tới phong ba, nàng vẫn là nên đem gác nó lại.

Tự mình nhận lấy rồi cuốn lại bỏ vào trong hộp gấm, Trang Thư Tình nói:“Lễ vậy tất nhiên là phải thu hồi mới thỏa đáng, Bạch công tử còn chưa đi trên lầu xem, Hướng Tả, ngươi mang công tử đi xem đi.”

”Vâng, công tử,mời.”

Bạch Chiêm liếc mắt nhìn cái hộp kia một cái, rốt cuộc cũng không nói thêm nữa, vốn bản thân hắn cũng không biết là thứ này có bao nhiêu trân quý, hàng năm phụ thân đều ở lại, cũng viết không ít, với hắn mà nói cũng chỉ một bức tranh chữ thôi, tự hắn cũng có thể viết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Hắn nguyên bản không hề nghĩ ngợi nhiều liền đưa vài cái đến, là Trần Nguyên nói thứ này thời khắc mấu chốt không chừng còn có thể dùng https://thuviensach.vn

được nên hắn mới cầm đến.

Thu hồi thì liền thu hồi đi, trên địa bàn của hắn cũng không dùng được thứ kia.

Mời người đi rồi, Trang Thư Tình nhẹ nhàng thở ra, mỗi khi nhìn thấy vị Bạch công tử này nàng liền cảm thấy lo lắng đề phòng, cũng thấy hắn làm việc luôn có cử chỉ thình lình bất ngờ, so với người khác rất khác nhau, thật không biết là dạng gia đình gì có thể dưỡng ra một Bạch Chiêm như

vậy.

Trần Nguyên tiến tới nhẹ giọng nói: “Trang cô nương không cần suy nghĩ nhiều, công tử nhà ta cũng không ác ý gì.”

Trang Thư Tình ngẩng đầu, “Ánh mắt hắn thuần túy như vậy, nếu như

hắn thực muốn giở trò xấu, trực tiếp đem này cửa hàng hủy đi ta cảm thấy mới hợp với tính tình hắn.”

Đây là lần đầu tiên có người dùng hai từ thuần túy để hình dung công tử, cẩn thận suy nghĩ thì quả thật như thế, trên đời này còn ai có thể thuần tuý hơn so với công tử? Trần Nguyên thật sâu thi lễ rối lui về một bên.

Sau khinghe được lời nói kia từ công tử, Trần Nguyên đối với Trang Thư Tình càng lưu tâm hơn vài phần, cũng càng không lý giải được rõ ràng hết ý trong lời của công tử, hắn quả thật là đã xem thường tiểu cô nương chưa cập kê này.

”Lo lắng? Vài ngày lại nhiều ra thêm một cái cửa tiệm như vậy, bán cái gì a?” Ngoài cửa truyền đến tiếng người, nghe thấy giọng nói thì người đã đến cửa.

Hai ngày trước có mua thêm hai vị cô nương một người tên là Dụ

Quyên, một người tên là Long Diễm Diễm, không cần phải nghĩ, này lại là https://thuviensach.vn

từ Bạch phủ xuất ra, cho dù là Trang Thư Tình thay đổi người bán khác cũng không thể thay đổi kết quả.

Có thể mua được tất nhiên là miệng lưỡi lanh lợi, cũng là người cực có nhãn lực, lúc này Dụ Quyên liền ra nghênh đón.

”Không dấu gì tiểu thư, đây là cửa hàng bán y phục và đồ thêu, tú nương đều là người từ trong cung ra, đồ thêu đều là tốt nhất, nơi này của chúng ta còn cung cấp rất nhiều đồ thêu đa dạng để tiểu thư lựa chọn, tiểu thư mời ngồi bên này.”

Ánh mắt Tiểu thư kia đầu tiên là nhìn trên trần nhà, sau đó là trên tường, rồi lại nhìn ngăn tủ cách nàng gần nhất kia, ngăn tủ đan xen hợp lí cách nhau mấy ô vuông, mỗi một ô vuông đều bày biện vật phẩm.

Nếu là thứ đồ tầm thường tất nhiên không thể khiến cho Trần gia đại tiểu thư lộ ra vẻ mặt kinh sắc như vậy, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới trong lúc vô tình lại tiến vào một cửa hàng có thể nhìn thấy rược nhiều trân phẩm như thế này.

Giương mắt quan sát chung quanh, dời bước đến từng ngăn tủ phía trước nghỉ chân một lát, phát hiện thế nhưng không có một đồ thứ phẩm!

Đến thư phòng của cha nàng so với nơi này còn kém xa!

Bất quá chỉ là một cửa hàng bán y phục mà có thể phí tổn đến nhường này, người sau lưng rốt cuộc là ai?

Vừa nhấc đầu, Trần đại tiểu thư triệt để không thể bình tĩnh, bước nhanh ra trước đưa tay ra sờ sờ y phục kia, khẳng định suy đoán trong lòng, thế nhưng thật sự là...

”Trong cửa hàng của ngươi có bán tằm ti ngàn năm?”

https://thuviensach.vn

Vải dệt trong tiệm này mỗi một dạng Trang Thư Tình đều nhận biết được, nàng có thể khẳng định chưa từng nghe nói đến loại vải tằm ti ngàn năm này, lại thấy vị tiểu thư kia nhìn chằm chằm xiêm y trong tay, liền cảm thấy sáng tỏ.

Nguyên lai vải này gọi là tằm ti ngàn năm.

Vẫn một mực đi theo phía sau Trần đại tiểu thư, Dụ Quyên ôn thanh nói:“Tiểu thư kiến thức rộng rãi, lại có thể nhận biết được vải thiên tằm, đã nhận biết thì cũng hiểu được loại vải này trên thị trường không thể bán.”

”Vậy bộ xiêm y này...”

”Đây là của một vị khách nhân, tranh thêu trên xiêm y là từ cửa hàng chúng ta.”

Thì ra là thế, Trần đại tiểu thư cũng bất giác thất vọng, vừa bắt đầu nàng cũng không ôm hi vọng nhiều, bất quá người có loại vải dệt này lại có thể đến đây đặt thêu, cũng đồng ý đem xiêm y treo trong cửa hàng để thu hút khách, đủ để chứng minh cửa hàng này không đơn giản.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 41: Hoàn Cảnh Khiến Con Người Trở Nên Bất Đồng Trong lòng nghĩ như vậy, thái độ trần đại tiểu thư liền tốt hơn rất nhiều, ngồi lại trên ghế, Long Diễm Diễm thành thạo đến trâm trà cho nàng.

Lúc này bạch Chiêm từ trên lầu đi xuống, không cần ai tiếp đón, ném Hướng Tả sang một bên rồi tự mình đi nhìn xung quanh Trang thư tình lúc này không rảnh để ý đến Bạch Chiêm, lấy là một xấp hoa văn đưa cho Dụ Quyên để nàng đem đến cho khách nhân lựa chọn Với nàng mà nói, Bạch công tử cũng chỉ là người quen biết vài lần, trừ

bỏ tầng quan hệ kia, trong lòng nàng cũng chỉ coi hắn như bằng hữu Đương nhiên, địa vị và thân phận bọn họ có chênh lệch lớn như vậy, nàng tất nhiên sẽ vẫn như trước coi hắn là một khách nhân thường đến cửa hàng

Trần tiểu thư ở bên kia lúc nhìn thấy trong cửa hàng có nam khách nhân liền có chút không được tự nhiên nhưng lại không thu được ánh mắt, tầm nhìn thường hướng qua chỗ Bạch Chiêm.

Bộ dạng của Bạch Chiêm rất tốt, không ngại vẻ mặt hắn lạnh nhạt, cũng không ngại hắn sinh ra có một đôi môi mỏng nhìn bạc tình, chỉ cần gương mặt tuấn tú của hắn cũng đủ để che hết tất cả những khuyết điểm kia.

https://thuviensach.vn

Huống chi ở trong mắt những người khác thì dù là một chút khuyết điểm hắn cũng không có.

Dụ Quyên ho nhẹ một tiếng, đưa hoa văn qua, “ mời tiểu thư xem, đây là hoa văn trong cửa hàng chúng ta, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, chỉ cần tiểu thư quyết định, về sau sẽ không xuất hiện trên y phục của người khác”

Trần đại tiểu thư lấy lại bình tĩnh, nguyên bản bộ dáng của nàng là không mấy để ý, nhưng khi nhìn đến những đồ thêu đa dạng xinh đẹp kia gương mặt liền nghiêm cẩn.

Nàng năm nay đã mười lăm, nếu như các cô nương nhà người khác thì đã xác định một mối hôn sự tốt chờ ngày để gả, nhưng nàng lại cố tình lại chậm chạp chưa có định xuống, tuy đồ cưới đã chuẩn bị nhiều năm nàng cũng lưu ý những thứ tốt trên thị trường đang được bán ra, nhưng vẫn chưa có thứ nào vừa ý.

Nàng rất rõ sau khi lập gia đình thì phải lo lắng chuyện đồ cưới Những hoa văn này quả thật nàng chưa bao giờ gặp qua hơn nữa đều xinh đẹp cực kì nếu có thể mua về...

”Hoa văn này có bán không?”

Dụ Quyên đã sớm được dặn qua, lắc đầu nói:“tiểu thư thứ lỗi, chúng ta không không bán hoa văn này chỉ bán thành phẩm.”

”Ta sẽ đưa ra giá cao”

”tiểu thư thứ lỗi cửa chúng ta không muốn làm hỏng thị trường” Tiếp nhận xiêm y Long Diễm Diễm đưa tới “tiểu thư người xem đây là thành phẩm do tú nương cửa hàng chúng ta làm ra, ngài là người sáng suốt sẽ

nhìn ra được không phải tú nương tay nghề bình thường có thể làm được”

https://thuviensach.vn

Quả thật là như thế nàng bình thường tự nhận nữ hồng của mình khó có người theo kịp nhưng lúc này không thể không thừa nhận tay nghề này so với nàng không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Trần đại tiểu thư nhìn bộ xiêm y màu vàng dùng chỉ xanh biếc thêu lên, đồ án rõ ràng đơn giản chỉ là vài cành liễu nhưng lại sống động như

đang bay theo gió.

Du quyên thấy nàng tâm động lại hạ một lời trọng điểm không dối gạt tiểu thư thành phẩm và xiêm y trong cửa hàng chúng ta đều là do tú nương trong cung làm ra, các nàng đều ở trên lầu, một hồi nữa tiểu thư lên lầu chọn kích cỡ có thể nhìn thấy các nàng.

Trần đại tiểu thư mừng rỡ, “thật sự là tú nương từ trong cung làm ra?”

”Người buôn bán chú ý tới chính là thành tín, vạn lần không dám nói dối nữa lời, như vậy sẽ huỷ đi danh dự của cửa hàng.”

Trần gia cũng có đủ tú nương xuất thân từ trong cung, nhưng chỉ có một người quanh năm suốt tháng đến phiên nàng cũng chỉ có một kiện y phục mùa hè và một kiện y phục mùa đông, đồ làm ra tốt bao nhiêu nành tất nhiên biết rõ, chủ cửa hàng đã dám nói như vậy, bày biện trong cửa hàng đều là đồ quý giá, nghĩ một lát, cảm thấy không nên vì nhỏ mà mất lớn, dù cho là không phải tú nương tử trong cung làm ra, nhưng chỉ cần nhìn thành phẩm này liền biết tốt hay không.

Nếu đồ thiêu trong đồ cưới tất cả đều là nhất đẳng, nàng cũng có mặt mũi dùng nhiều bạc chút cũng đáng.

Nghĩ vậy trần đại tiểu thư cũng không do dự, ánh mắt một lần nữa dời về phía hoa văn, từ đầu tới cuối ngắm nhìn hai lần, chỉ vào mấy tấm mình thích nói: “mấy tấm này cũng giống như vậy?”

https://thuviensach.vn

”Vâng.” Dụ Quyên lưu loát theo hướng nàng chỉ lấy hoa văn qua,

“Vải dệt đều ở bên kia, tiểu thư có thể lựa chọn trong cửa hàng của chúng ta, nếu như ngài thấy tốt, lập tức định xuống, cửa hàng sẽ làm ra rồi cho người đưa tới cho ngài.”

Thành rồi, Trang Thư Tình áp chế hưng phấn trong lòng, có một khởi đầu tốt, tảng đá trong lòng kia cuối cùng cũng rơi xuống.

Cửa hàng này tốn nhiều bạc và tâm tư của nàng như vậy, bản thân nàng cũng không phải là người nhiều tiền, nên nàng cũng hơi lo lắng sẽ

không thể hoàn lại vốn.

“Một bộ xiêm y ngươi tính giá bao nhiêu?” Không biết lúc nào mà Bạch Chiêm đã tới trước mặt nàng, hứng thú đề nghị, “Không đến một ngàn lượng, vậy hẳn nên là tám trăm lượng đi?”

Công phu sư tử ngoạm của người này so với Hướng Tả còn hơn nhiều, Trang Thư Tình thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, “Định giá cao như vậy, Bạch công tử xác định cửa hàng này của ta còn buôn bán được hay sao?”

”Đương nhiên.” Bạch Chiêm nâng cằm xem nàng, không tin hắn? Hừ, chờ một lát hắn sẽ cho nàng biết việc buôn bán trong cửa hàng tốt bao nhiêu!

Trang Thư Tình giật giật khóe miệng, theo khẩu khí của hắn liền biết, đây là người không thiếu tiền, ngàn lượng bạc để mua một bộ trang phục, chuyện như vậy, có người dám làm sao? Không có người có thể làm như

vậy, việc buôn bán này, nàng còn muốn duy trì lâu dài, làm sao có thể tự cắt đường lui của mình.

”Môt bộ xiêm y giá bình thường từ 150 lượng đến 300 lượng, quý hơn cũng có, nhưng chất liệu phải quý giá hơn, hoa văn cũng phức tạp hơn nhiều, nhưng dù có quý cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm trăm lượng.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình liếc nhìn Bạch Chiêm đang nhíu mày, “Đương nhiên, nếu như Bạch công tử cảm thấy cái giá này vẫn còn rẻ, không phù hợp với địa vị của ngài, vậy ngài trả tám trăm lượng cho một kiện trang phục ta cũng sẽ nhận.”

”Tốt.”

”!!!”

Nhìn thấy Trang Thư Tình trừng lớn mắt, Bạch Chiêm tiếp tục châm dầu vào lửa, nói: “Tiền trang phục của mấy bộ trước ta sẽ nhanh chóng đưa qua.”

”!!!” Ai tới cứu nàng đi, nàng là đang nói mát hắn đó, hắn nghe không hiểu sao?

Không tính Trần Nguyên, những người khác đều nỗ lực làm cho chính mình dường như không tồn tại, nhất tề lui về phía sau một bước.

”Hướng Tả.”

Hướng Tả đang muốn lặng lẽ lui ra, nghe vậy chỉ đành dừng bước quay đầu, “Chưởng quầy có gì phân phó.”

”Ta đi lên lầu nhìn một chút, ngươi hảo hảo chiêu đãi Bạch công tử.”

“... Vâng.”

”Bạch công tử xin cứ tự nhiên.” Không đợi người đáp lời, Trang Thư

Tình đã nhanh chóng rời đi, tiền, nàng không ngứa mắt, nhưng bây giờ đối với con người này, nàng thật sự là bó tay!

Bạch Chiêm nhìn ra được Trang Thư Tình đang trốn tránh, nhưng hắn suy nghĩ thật kĩ cũng không thể hiểu được bản thân mình làm sai cái gì, liền https://thuviensach.vn

ngay lập tức hỏi người trước mắt, “Vừa rồi ta có nói lời gì không đúng sao?”

Hướng Tả vô lực nhìn chủ tử nhà mình, hắn thật rất muốn nói tất nhiên là công tử người không đúng, nhưng hắn dám sao? Trong phủ ai dám nói việc chủ tử làm là không đúng!

”Công tử, ngài làm cái gì đều đúng.”

”Vậy sao nàng lại muốn né tránh ta?”

Hướng Tả lén gạt nước mắt trong lòng đang đân trào xúc động, hắn cảm thấy lúc trước là bọn họ sai lầm rồi, bọn họ không nên bỏ mặc công tử, tuy rằng cả đời công tử không biết gạo bao nhiêu tiền một cân, rượu bao nhiêu tiền một chung, đối với những việc sinh hoạt bình thường công tử

cũng chưa từng để ý, sẽ có người chuẩn bị thỏa đáng, công tử chỉ cần hưởng dụng là tốt rồi.

Nhưng hiện tại công tử lại động tâm, mà người khiến công tử động tâm lại không phải là người cái gì cũng không hiểu, không phải người chỉ

biết nhận của người khác, nàng có chủ kiến, có suy nghĩ và trí tuệ, hơn nữa còn phải tự kiếm tiền nuôi sống chính mình.

Một người tùy thời trên người đều có thể mang theo những loại ngân phiếu với mệnh giá cao, tuỳ ý chi tiêu, còn một người khi mua thứ gì cũng phải tính toán, quan niệm của hai người khác biệt quá lớn, dù cho về sau thực sự ở cạnh nhau, nhưng một việc nhỏ cũng thể khiến cho mâu thuẫn dễ

dàng phát sinh, người còn sống trên đời tất nhiên sẽ có sai phạm, nếu không sửa, thì những việc nhỏ sẽ dần chồng chất thành lớn, Thấy Dụ Quyên mang theo vài loại vải tốt đưa tới cho khách nhân lựa chọn, Hướng Tả dẫn công tử đến vị trí khác, thanh âm cũng nhỏ hơn một chút, “Công tử, chưởng quầy không phải trốn tránh người, chỉ là không biết phải tiếp lời ngài như thế nào.”

https://thuviensach.vn

”Vì sao.”

Nghĩ nghĩ, Hướng Tả đành phải nói, “Ngài ở trong phủ mỗi bữa cơm đều phải bỏ ra một trăm lượng, những thứ lão gia tử đưa tới thì càng không cần nói, dù có bạc cũng chưa chắc có thể mua được, tựa như vải thiên tằm, giá so với hoàng kim, mà một bữa cơm của chưởng quầy quy thành tiền cũng không quá một trăm văn, một bộ quần áo cũng dùng vải dệt bình thường nhất, sẽ không vượt qua hai lạng bạc, so sánh cùng ngài chính là khác biệt một trời một vực, với ngài mà nói một bộ quần áo trăm một ngàn lượng bạc thật sự bình thường, nhưng với chưởng quầy mà nói năm trăm lượng trở xuống mới là phạm vi tiếp thu của nàng, bởi vì nô tài kiên trì định cái giá đó ở trong cửa hàng nên nàng mới miễn cưỡng nhượng bộ, công tử, chưởng quầy và ngài là không phải là cùng một dạng người.”

Bạch Chiêm trầm mặc, mím đôi môi mỏng lại trông càng có vẻ bạc tình, biểu cảm lãnh đạm, đầu Hướng Tả đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng không nói tiếp.

Hắn là thật sự rất bội phục chưởng quầy, nếu nàng có thể trở thành nữ

chủ nhân trong Bạch phủ, hắn so với ai đều cảm thấy cao hứng, nhưng hắn cũng biết chưởng quầy là một người có nhiều ngạo khí, dù hiện tại công tử

làm việc này vì muốn tốt cho ngài, nhưng chưởng quầy cũng sẽ không thể

tiếp nhận.

”Chính là chỗ này.” Hai người đứng rất gần cửa, nghe thấy có người nói ở bên ngoài liền nhìn lại.

Bạch Chiêm mất hứng nhăn mày lại, gọi bọn hắn tới sớm lại không đến, thế nào lại kéo dài thời gian tới bây giờ, nếu không phải từ đầu có một người đi vào cửa hàng thì không biết phải chờ đến bao lâu mới có khách nhân?

https://thuviensach.vn

Những người vừa đến lại không nghĩ tới sẽ nhìn thấy công tử ở chỗ

này, cố nén xúc động muốn xoay người rời đi, cố gắng bước qua ngưỡng cửa đi vào trong, đang muốn hành lễ thì nghe thấy một tiếng ho khan, giương mắt nhìn lại, đại tổng quản Bạch phủ Trần Nguyên đang hướng hắn nháy mắt.

Hắn nhất thời liền hiểu được, làm như không có gì lướt qua người công tử.

Lúc trước khi nhận được phân phó, bọn họ liền nhận định công tử là vì muốn lấy lòng cái tiểu cô nương gọi là Trang Thư Tình kia.

Hiện tại mấy nhà bọn họ ai mà chẳng biết công tử coi trọng một tiểu cô nương cái xuất đầu lộ diện ở bên ngoài buôn bán, cửa hàng nhỏ ở phía đông chợ kia, nhà bọn họ ai mà không đến đặt hàng ở đó? quần áo tuy không kém, nhưng bọn họ cũng không thể mặc.

Hiện tại chạy đến nội thành mở cửa hàng.

Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, việc công tử đã lên tiếng chính là bắt buộc phải bỏ tiền ra, nhưng bọn họ không nghĩ tới lại gặp phải công tử

ở chỗ này.

Xem bộ dáng đại tổng quản, tiểu cô nương kia còn chưa biết bối cảnh của công tử? Công tử rốt cuộc là thật sự quan tâm hay là chỉ tìm kiếm thú vui?

Chậc, mấy thứ trong cửa hàng này vừa nhìn liền biết là từ Bạch phủ

mang ra, còn có xiêm y đang treo ở trên tường kia, rõ ràng là vải thiên tằm ti màu tím chỉ có công tử mới dùng.

Hoa văn rất đẹp, vậy là công tử đến nhờ cửa hàng này thêu đi, bọn họ

tiếp tục làm việc của mình tùy ý chỉ định vài dạng hoa vân, lại đi chọn vải https://thuviensach.vn

dệt, những người tới để sai vặt lại báo kích cỡ của mình, đặt tiền cọc đầy đủ

rồi rất nhanh liền rời đi.

Từ đầu tới cuối, bọn họ cũng không xem trọng Trang Thư Tình, với bọn họ, đây chỉ là niềm vui nhất thời của công tử mà thôi, hết thảy đều từ

công tử, chứ bản thân tiểu cô nương kia có thể làm được cái gì?

Trang Thư Tình tạm thời không biết bản thân bị người khác xem nhẹ, mà Bạch Chiêm còn căn bản cũng không quá để ý, đám người Trần Nguyên Hướng Tả cũng không hiểu thế tình, chính là do đi theo công tử nhiều năm, bọn họ đều lây tính tình tự cao tự đại của công tử, căn bản cũng không suy nghĩ sâu xa.

Trang Thư Tình ở trên lầu ngây người một hồi lâu lại xuống một lần nữa, thấy Bạch Chiêm đã ly khai, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút áy náy, đối phương cũng là có một mảnh hảo tâm, nhưng nàng lại không để

ý đến...

”Chưởng quầy, đã có được sáu đơn đặt hàng.”

Nhận lấy nhìn nhìn, Trang Thư Tình cười, “Về sau nếu như mỗi ngày có sáu đơn đặt hàng như vậy cũng đủ rồi.”

Hướng Tả cũng cười, “Thế này vẫn còn ít, ngài cứ chờ xem sau này.”

Một đơn lại thêm một đơn, việc buôn bán thuận lợi xác minh lời nói của Hướng Tả, Trang Thư Tình nhìn một tấm lại môt tấm hoa văn dần dần giảm bớt liền cười đến mị mắt, trong lòng cân nhắc, ngày mai, có thể đi Liễu gia.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 42: Đến Liễu Gia

Là nơi đứng đầu sáu thành lớn trên cả nước, Hội Nguyên Phủ cũng không thiếu nhà quyền quý, những gia tộc gia truyền có không ít nhà, Liễu gia cùng so sánh với những gia tộc khác cũng chỉ có thể xem như danh gia.

Nhưng bởi vì là lục bộ đường quan, địa vị Liễu gia ở Hội Nguyên Phủ

Phủ rất vững chắc.

Hiện thời, thân là Lễ bộ Thượng thư Liễu Gia Hồng từ trên xuống dưới có bốn con trai, đứa con lớn là Liễu Đại và con trai thứ là Liễu Tứ đã đậu sĩ đồ, nhưng muốn đi đến địa vị của lão tử bọn họ thì phải xem tạo hóa.

Liễu tam tiểu thư là nữ nhi của Liễu nhị lão gia, Liễu tứ tiểu thư cũng xuất thân từ đại phòng.

Chuẩn bị đủ tâm lý, Trang Thư Tình mang theo tờ giấy cầm đồ Liễu tam tiểu thư lưu lại và một bao lớn gõ cửa đại môn của Liễu gia.

Liễu gia Hồng ở vị trí lễ bộ thượng thư ngây người vài năm, trị gia cũng cũng coi như nghiêm cẩn, hạ nhân nghe thấy có người bái phỏng Tam tiểu thư liền cảm thấy khó xử, nhưng cũng để nàng chờ trước, rồi nhanh chóng phái người đi nội viện thông truyền.

Liễu tam tiểu thư vừa uống thuốc xong, ăn mứt hoa quả còn cảm giác được vị ngọt trong cổ, nghe được thông truyền đầu tiên là sửng sốt, sau liền chợt mở nụ cười, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền, “Biết được làm nàng sẽ

đến, nhưng mà không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, Thanh Thanh, ngươi đi nghênh đón nàng.”

https://thuviensach.vn

”Vâng.”

Thanh Thanh chính là nha hoàn phụng bồi tam tiểu thư đi Lãnh sơn tìm danh y, ấn tượng đối với vị tiểu cô nương kia cũng cực kì khắc sâu, nhìn thấy người ngữ khí cũng là nhẹ nhàng, “Không nghĩ tới cô nương lại đến nhanh như vậy, tiểu thư rất cao hứng a, mau đi theo nô tỳ.”

Trang Thư Tình đối với nha hoàn này rất có cảm tình, lúc đó là nàng săn sóc chuẩn bị cho nàng ngân phiếu và bạc vụn, còn cầu tam tiểu thư chở

tỷ đệ các nàng đi một đoạn đường. Tuy rằng cuối cùng nàng khéo léo từ

chối, nhưng phần tâm ý này lại nhớ kỹ.

”Đến đây đã một đoạn thời gian, chỉ là không có có đủ bạc nên không thể đến gặp tiểu thư ngay được.”

Thanh Thanh cười đang muốn trả lời, nhưng nhìn thấy người đang từ

một hướng đi đến vội hành lễ, “Nô tì thình an tứ tiểu thư.”

Liễu tứ tiểu thư giơ giơ khăn lên miễn lễ nàng, ánh mắt dừng ở trên người Trang Thư Tình, cảm thấy nàng nhìn có chút quen mắt, nghĩ nghĩ

nhưng lại không nhớ ra, liền hỏi.”Đây là khách nhân của tam tỷ?”

”Vâng, cô nương từng có quen biết với tiểu thư.”

Liễu tứ tiểu thư khẽ gật đầu. Đang muốn quay người rời đi, nha hoàn bên người lại tiến lên một bước nhẹ giọng nói hai câu, liễu tứ tiểu thư nhất thời sắc mặt liền thay đổi, quay người nói “Ngươi là cái nữ nhân ngăn cản xe ngựa của bổn tiểu thư. Hại bổn tiểu thư bị thương?”

Trang Thư Tình biết đây là việc không tránh thoát, ngày thường không đi thắp hương, gặp chuyện thì lại ôm chân phật, quả nhiên vô dụng, rõ ràng Liễu gia này cũng không phải dạng vừa.

https://thuviensach.vn

Nàng không phải cổ nhân, không có sự nơm nớp lo sợ của thường dân khi nhìn thấy quý tộc, nàng cũng không muốn giả bộ, vén áo thi lễ, không thừa nhận cũng không phủ nhận, “Gặp qua Liễu tứ tiểu thư.”

Liễu tứ tiểu thư cũng không chút chú ý lời nói của nàng.” vị công tử

Ngày ấy cứu các ngươi giờ đang ở nơi nào? Xuất thân từ đâu?”

Vì ở trong nhà của mình nên không muốn giả bộ sao? Hội Nguyên Phủ Phủ đều nói rằng Liễu tứ tiểu thư cũng không phải là người cả vú lấp miệng em như vậy, Trang Thư Tình trong lòng oán thầm, giải thích đến một giọt nước cũng không rỉ.”Hồi tứ tiểu thư, ta không có nhận thức vị công tử

kia, ngày ấy kém chút bị thương dưới vó ngựa, là vị công tử kia đã cứu hai tỷ đệ chúng ta, sau đó liền rời đi, ta cũng chưa từng hỏi thăm qua hắn xuất thân từ đâu.”

”Thực chưa từng?”

”Chưa từng.”

Liễu tứ tiểu thư vẫn không cam lòng. Ngày ấy sau khi trở về nàng cho người đi hỏi thăm hồi lâu, cũng không thể nào hỏi ra nguyên do vì sao.

Nàng thậm chí hoài nghi người kia căn bản không phải người ở đây, chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, trùng hợp để nàng nhìn thấy thôi.

Nhưng mà càng nghĩ như thế, nàng càng tin tưởng đó là duyên phận của nàng.

Nếu không phải như vậy, sao lại cố tình ở loại thời điểm này, lấy phương thức như vậy để cho bọn họ gặp nhau?

Cho nên tuy nương đã vài lần đề cập đến việc hôn nhân cùng phủ chủ

đại công tử nàng cũng chỉ hàm hồ cho qua chuyện.

https://thuviensach.vn

Nàng nghĩ nhất định phải tái kiến nam nhân kia một lần, nếu như thật sự là duyên phận của nàng, nàng sẽ sống chết cầm lấy chứ quyết không buông tay, nếu không phải, thì phủ chủ đại công tử sẽ là lựa chọn của nàng.

Hiện tại hìn thấy nữ tử này nàng mới nhớ tới, nói không chừng hai người này sau đó có gặp lại, hoặc là hai người có liên quan gì đó...

Khi nghĩ đến khả năng này, nàng liền quên luôn dáng vẻ đại tiểu thư, cũng quên luôn hình tượng nàng khổ tâm duy trì, chỉ muốn nghe được một hai câu về hắn.

Nhưng kết quả vẫn khiến cho nàng thất vọng.

Nam nhân kia chẳng lẽ thật sự ly khai Hội Nguyên Phủ rồi?

Thanh Thanh không biết trong đó có khúc mắc gì, thấy tứ tiểu thư

không nói chuyện nữa liền thử thăm dò nói: “Tứ tiểu thư người xem, tam tiểu thư còn đang chờ...”

Liễu tứ tiểu thư gắt gao nhìn chằm chằm Trang Thư Tình, “Nếu như

để ta phát hiện ngươi lừa bổn tiểu thư, đừng trách bổn tiểu thư không khách khí.”

Trang Thư Tình bình thản, lựa chon thái độ im lặng không nói ra một chút.

Liễu tứ tiểu thư chỉ có thể thả người.

Những cô nương ở Liễu gia, muốn nói tới người có thể cùng nàng tranh thủ tình cảm, cũng chỉ có một mình Liễu tam, bất quá chỉ là một người không cách nào rời thân khỏi thuốc, trừ tổ phụ để nàng vào mắt, trong phủ ai không xem trọng nàng một phân, nếu không phải chuyện tất yếu, nàng cũng không muốn cùng nàng chống đối.

https://thuviensach.vn

Đợi đi xa, Thanh Thanh mới nhẹ giọng hỏi, “Cô nương gặp tứ tiểu thư

rồi sao?”

Trang Thư Tình đem chuyện gặp nạn ngày ấy nói ra, “Nếu không có vị công tử kia cứu giúp, tỷ tỷ và tam tiểu thư sợ là bây giờ đã không còn có thể thấy ta.”

”Thì ra là thế, cô nương cũng là bị tai bay vạ gió, ta còn tưởng rằng...”

Thanh Thanh cười cười, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, nàng im lặng, người bình thường sao có thể vô cớ va chạm vào xe ngựa Liễu gia.

”Về sau phải để ý chút, có đôi khi bị thương cũng không thể tìm người khác nói lý, hiểu không?”

Biết nàng thật tâm căn dặn, Trang Thư Tình cũng thành tâm tiếp thu.

Hôm nay thời tiết tốt, Liễu tam tiểu thư ở trong sân tản bộ, nhìn thấy hai người tiến vào cũng không để Trang Thư Tình chào liền lôi kéo nàng nhìn chung quanh một chút, “Khí sắc tốt hơn nhiều, trên mặt có thêm chút thịt, nhìn giống như cao hơn chút, xem bộ dáng bây giờ có thể thấy được cuộc sống tốt hơn trước nhiều.”

”Tạ tam tiểu thư quan tâm, ta hết thảy đều tốt.”

Liễu tam lôi kéo nàng cùng tản bộ, “Nhân dịp thời tiết tốt đi nhiều hơn một chút, chờ đến khi trời trở lạnh ta ngay cả xuất môn cũng không được, Thanh Thanh, vừa rồi thế nào lại đi lâu như vậy?”

Thanh Thanh đem chuyện gặp tứ tiểu thư, cả sự tình liên quan đều nói hết, cuối cùng nói một câu, “Nếu như trang cô nương thực sự để tứ tiểu thư

nhớ đến sợ là không có chỗ gì tốt.”

”Nàng nhiều nhất chính là đi quấy nhiễu ngươi vài lần, trừ chuyện này thì những thứ khác cũng không dám làm gì, thật vất vả duy trì cái thanh https://thuviensach.vn

danh tốt như vậy, hảo muội muội kia của ta đang yên đang lành lại nâng đá đập chân mình.” Liễu tam nói rất nhàn nhạt, nhưng cũng thấu triệt, sinh ra trong một gia đình như vậy, những thứ không muốn học cũng phải học được.

Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời yên lòng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: “Tiểu thư, mặt trời hôm nay ấm áp, còn chưa có gió, ngài và Trang cô nương ra bên ngoài ngồi đi, nô tỳ đi chuẩn bị chút điểm tâm.”

”Cũng được.”

Thanh Thanh chỉ huy mấy tiểu nha hoàn vội trên vội dưới, nhưng vẫn nhớ rõ đi lấy cái áo choàng mặc cho Liễu tam, Trang Thư Tình nhìn liền cười, “Vừa nhìn liền thấy nàng là nha hoàn tốt biết vì tam tiểu thư suy nghĩ.”

Thanh Thanh ngượng ngùng chạy ra, chọc Liễu tam cũng cười, “Ta bảy tuổi thì nàng đến hầu hạ ta, lúc đó nàng cũng chỉ mới mười tuổi, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy.”

Cảm khái xong, Liễu tam nhìn về phía Trang Thư Tình, “Đến Hội Nguyên Phủ đã bao lâu rồi?”

”Đến đầy đã chín tháng hai tuần.”

Liễu tam gật đầu, cũng không hỏi thăm lúc đó xảy ra chuyện gì mà khiến nàng trở nên chật vật như vậy, ngược lại hỏi nàng sau khi đến Hội Nguyên Phủ phủ có chuyện gì.

Trang Thư Tình cũng không gạt, “Lúc trước ta có học vẽ tranh, ban đầu bán hoa văn, sau này có người nhắc nhở ta nếu bán nhiều như vậy sẽ

làm hỏng thị trường, ta liền hiểu được, bản thân tự mình mở một cửa hàng làm y phục và đồ thêu, việc buôn bán cũng rất tốt, gần đây trong nội thành https://thuviensach.vn

có một nhà cho thuê, cách Liễu gia không xa, tam tiểu thư nếu nhàn rỗi thì có thể đến xem.”

Nói chuyện, Trang Thư Tình đem bao đồ mở ra, “Đây là hàng do tú nương trong cửa hàng thêu làm ra, tam tiểu thư nhìn xem có thích không.”

Liễu tam có hơi chút kinh ngạc, nàng biết chuyện này nếu xảy ra với một cô nương chắc chắn sẽ rất cực khổ, cũng không biết bao nhiêu tiểu cô nương sẽ vì những ngày tháng khó khăn mà bỏ cuộc, nhưng nàng lại không nghĩ cuộc sống của Trang Thư Tình có thể tốt được như vậy.

Ở nơi đất khách quê người, nàng nhất định sẽ không thể nào sống tốt hơn so với những gì nàng có thể làm được.

Đây là một kiện y phục màu vàng, màu sắc tuy là mộc mạc, không có gì phức tạp đa dạng, nhưng phía trên lại dùng chỉ màu xanh nhạt thêu lên ba vòng, những nơi khác cũng dùng một chút chỉ khác màu điểm lên cho tươi sáng, không quá đa dạng, nhưng lại như đang rót thêm sức sống vào chiếc váy này.

”Thật thích.” Liễu tam tinh tế nhìn, ngữ khí tăng thêm lại lặp lại một lần, “Thật sự rất thích.”

”Tam tiểu thư thích thì tốt rồi.” Trang Thư Tình cũng nhìn ra được nàng thật sự rất thích bộ xiêm y này, đối với người đến tặng lễ mà nói cũng là một loại khẳng định, tươi cười cũng lớn hơn rất nhiều, lại đem hai tấm ngân phiếu đưa đi qua, “Có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có người dệt hoa trên gấm, có lẽ lúc đó tam tiểu thư chỉ tùy tay giúp một phen, nhưng mà đối với tỷ đệ chúng ta mà nói, người đã cho chúng ta một đại ân, hai chữ cám ơn thực quá nhẹ, ta không nói hết.”

Liễu tam sảng khoái lấy ngọc bội từ trong hà bao ra, “Vốn là nghĩ

muốn đeo lên, nhưng ngẫm lại vẫn không nên, người dưỡng ngọc, ngọc https://thuviensach.vn

dưỡng nhân, ta bệnh như thế này, đến lúc đó bệnh khí bị lây qua ngọc này, ngược lại sẽ càng hại người.”

Cầm ngọc bội lại, tâm Trang Thư Tình trấn định hơn rất nhiều, đây là vật duy nhất Đổng thị lưu lại, nàng một mực vẫn nhớ tới, chỉ sợ nếu không cầm lại được, vậy thì thật có lỗi khối thân thể này.

Thu ngọc bội lại, Trang Thư Tình truy vấn nói: “Xin hỏi tam tiểu thư, bệnh này của người là bị như thế nào?”

”Giống như lời nói khi mới gặp ngươi vậy, là từ trong bụng mẹ bệnh ra, lúc đó nương ta bị kinh hách, ta sinh ra không đủ tháng.” Sự việc liên quan đến mình, Liễu tam vẫn như trước vân đạm phong khinh nói ra, “Bất quá là thật sự việc này có như thế nào, ai có liên quan, ta là người vô tội thì lại như thế nào? Hết thảy đau khổ đều là ta chịu, đây là sự thật.”

Trang Thư Tình làm như không nghe thấy lời này, “Ta bắt mạch cho tam tiểu thư.”

Chiêu thức ấy nàng không phải học ở trong trường, mà là khi nàng làm bác sĩ ở trong bệnh viện được một ông lão trung y dạy cho.

Đường đi đến tây y vĩnh viễn là người đến người đi tấp nập, còn đường đến trung y thì lại vắng vẻ rất nhiều, hơi có chút rảnh rỗi nàng liền đến trung y nghỉ ngơi, thường xuyên qua lại liền nhận thức với ông lão trung y họ Khúc, nghe Khúc lão nói cũng nhận ra được không ít.

Nàng đối với trung y có hứng thú, tất cả thời gian nghỉ ngơi trong hai năm kia nàng đều cống hiến cho trung y, sau khi gặp chuyện không may nàng càng học được không ít công phu ở bên lĩnh vực này, cơ hồ giống như

một nửa đồ đệ của Khúc lão.

Mấy năm ngưng lại việc học, nếu muốn học tinh thông tất nhiên là không có khả năng, nhưng, vọng, văn, vấn, thiết (*) cũng đã hiểu cơ bản, ở

https://thuviensach.vn

trong này không có dụng cụ phụ trợ, xem mạch ngược lại thành biện pháp duy nhất để nàng có thể biết được tình huống cơ thể đối phương.

(*) phương pháp xem bệnh của trung y.

Sau một lúc lâu, Liễu tam thấy sắc mặt nàng trầm ngâm rất giống như

như đang suy nghĩ đến vấn đề rất quan trọng, vì thế cười hỏi, “Nhìn ra được cái gì?”

”Ta có mấy vấn đề muốn hỏi tam tiểu thư, mong tam tiểu thư trả lời chính xác.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 43: Bệnh Của Liễu Tam

“Ngươi cứ hỏi, đứng quá khách sáo.” Liễu tam thấy thái độ nàng nghiêm túc như vậy, không tự giác cũng thấy quan tâm, tuy rằng không dám ôm kỳ vọng nhiều, nhưng như vậy thật có thể khiến cho bản thân khoẻ

mạnh hơn, nàng không thể bỏ qua, nàng đâu nguyện ý mang một thân thể

càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng dày vò mà sống qua ngày.

Mệt người khác, cũng mệt mỏi chính mình.

Trang Thư Tình lấy lại bình tĩnh, rất nhanh dò hỏi, “cuộc sống thường ngày củaTam tiểu thư có tốt không?”

”Chưa bao giờ tốt.”

”thân thể mệt mỏi, tứ chi vô lực, thường ngày ăn không được,có đúng không có?”

”Đúng.”

”Cảm thấy rất đau đầu đúng không?”

Liễu tam nghe đến đó, thần thái ban đầu một mực không để tâm rốt cục trong mắt cũng nổi lên gợn sóng,“Không dối gạt ngươi, tật đau đầu này đã có nhiều năm, có khi ta đau đến nỗi các nàng phải trói ta lại, bằng không ta sẽ nhịn không được tự làm mình bị thương, những thứ khác ta đều có thể

nhẫn, nhưng này cái, nhẫn không được.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ, “Thỉnh tam tiểu thư há mồm cho ta xem đầu lưỡi.”

Liễu tam theo lời.

Trang Thư Tình nhìn nhìn, nhướng người về phía trước dùng ngón tay cái và ngón trỏ kéomôi dưới của Liễu Tam ra, lại đẩymôi trên lên nhìn đầu lưỡi.

” lợi Tam tiểu thư có chảy máu ra không?”

Lúc này Thanh Thanh đã tới, đợi khi tới gần lại bị tiểu thư nhà mình vẫy tay ngăn lại.

”Từng có, trước kia còn tốt, ngẫunhiên có một hai lần thôi, giờ lại bị

thường xuyên.” Liễu tam gắt gao nhìn chằm chằm nàng, “Lúc ta còn nhỏ

đại phu từng nói ta khó sống được, có thể sống đến bây giờ đã là kì tích, xem qua vô số đại phu, thay đổi nhiều phương thuốc, bệnh trạng cũng không có sự chuyển biến tốt, bị bệnh lâu ngày cũng coi như nửa đại phu, ta không dám nói mình biết xem bệnh, nhưng tình huống của bản thânthì vô cùng rõ ràng. Ta sống không được bao lâu, nếu ngươi không nắm chắc thì cũngđừng cho ta hi vọng, hi vọng rồi lại thất vọng lâu dần sẽ khiến cho con người trở nên tuyệt vọng. Ta không muốn chết, lúc trước còn không chịu thừa nhận việc này, nhưng giờ...”

Trang Thư Tình phảng phất như không có nghe thấy, “Trước giờ sắc môi tam tiểu thư như thế nào?”

Liễu tam trầm mặc một hồi lâu rồimới trả lời, “Không có chút máu.”

”Còn có một vấn đề cuối cùng, Liễu gia và bên ngoại của Liễu tam tiểu thưtừng có người trẻ tuổi mà đã qua đời chưa?”

”Người trẻ tuổi là chỉ...”

https://thuviensach.vn

”Trẻ nhỉ đến người lớn tầm hai mươi tuổi trở xuống.”

Liễu tam đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, khẩn trương đem áo choàng bao chặt chính mình. Cố gắngkhiến bản thânbình tĩnh, “Có.”

”Tam tiểu thư có biết người thân đã qua đời kia khi chết là bộ dáng thế

nào không?”

Liễu tam không nói chuyện nữa.

Trang Thư Tình hoàn toàn đã quên hiện tại chính mình không phải ở

bệnh viện mà nàng quen thuộc. Chính mình cũng không phải đại phu, đối mặt với bệnh nhân không chịu phối hợp, liền theo bản năng dùng giọng nhẹ

nhàng gợi ý, “Cái này rất trọng yếu. Phải biết rõ ràng điều này tamới có thể

tìm ra trứng bệnh, tin tưởng ta, ta sẽ không nói tới chuyện không liên quan tới bệnh tình của tiểu thư.”

Liễu tam nâng chém trà lên, tràcó chút lạnh khiến cho nàng thêm bình tĩnh, quay đầu phân phó nha hoàn: “Đổi một chén trà khác.”

Thanh Thanh bước lên phía trước một lần nữa châm trà cho hai người, lại nhanh chóng liếc mắt qua Trang Thư Tình một chút rồi lui về phía sau đứng đúng vị trí của mình.

Đem tay chén trà nóng nắm trong tay, lo lắng xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền vào trong lòng, một lời cũng không khó nói ra miệng như vậy, “

đứa nhỏ của nhất phòng Tứ thúc nuôi đến một tuổi thì chết. Lúc đó vội vàng hạ táng, cho nên lúc chết như thế nào ta cũng không biết, nhưng ta đã từng nhìn thấy đệ đệ ta khi qua đời.”

Uống ngụm trà. ánh mắt Liễu tam không có tiêu cự dừng ở một chỗ, tiếp tục nói: “Đệ đệ mới chỉ có bảy tháng, thân mình nho nhỏ còn nằm trong tã lót, nhưng đầu lại đặc biệt lớn, cái trán lồi ra bên ngoài, mũi lại coi lại. Như là hoàn toàn không có mũi...”

https://thuviensach.vn

Liễu tam nhắm mắt lại, hình ành ấy khiến nàng cóquãng thời gian dài luôn mơ thấy ác mộng. Hiện tại nhớ lại, như lúc trước khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

Trước kia cũng không nghĩ đến chuyện, bây giờ nghĩ lại, nhà đại bá vội vàng chôn đứa nhỏ có phải hay không cũng khủng bố như vậy, cho nên động tác bọn họ mới có thể nhanh chóng như vậy...

Có phải hay không chính mình một ngày kia cũng sẽ trở nên như thế?

Chỉ cần nghĩ đến có khả năng này, Liễu tam liền rùng mình một cái, nếu thực sự có một ngày kia...

Mở mắt ra, Liễu tam nhìn về phía Trang Thư Tình, “Bệnh của ta có liên quan với bọn họ?”

”So sánh với những người kia,tiểu thư đã may mắn hơn rất nhiều.”

trong lòng Trang Thư Tình đã có cân nhắc, nhưng mà không có xác định trăm phần trăm, nhưng phần không xác định này, nàng cũng không có nơi để tìm đáp án, ca bệnh như vậy ởđây căn bản không có y bạ nào có thể

nghiên cứu.

Liễu tam vừa nghe trong lòng nhất thời nhảy lên dồn dập, “Ngươi có biết đây là bệnh gì không?”

”Những đại phu từng bắt mạch cho tiểu thư có nói qua là bệnh gì không?”

”Nhiều ý kiến kết luận là thiếu máu.”

”Nói thiếu máu cũng không sai, có điều không phải thiếu máu bình thường, thiếu máu chỉ cần trị liệu thích đáng cũng không nguy hại đến mạng người, bệnh của tiểu thư tuy là thiếu máu nhưng lại ảnh hưởng đến https://thuviensach.vn

tính mạng.” Trang Thư Tình lại hào một lần mạch, trong lòng cũng có tính toán.

Có một loại bệnh gọi là thiếu máu địa trung hải (*), ở khu Hoa Nam cũng không hiếm thấy, biện pháp trị liệu cũng không phải uống thuốc, bắt mạch là được, nàng đã từng phẫu thuật cho một người bị mắc bệnh này, tuy rằng không có khoẻ mạnh như người bình thường, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

(*) thiều máu địa trung hải, hay còn gọi là thiều máu di truyền thalassaemia (Nguồn tìm hiểu thêm: http://tudu.com.vn/vn/y-hoc-thuong-...o-sinh/benh-thieu-mau-di-truyen-thalassaemia/) bệnh trạng Liễu tam tiểu thư xem như đến giai đoạn giữa, chỉ cần làm phẫu thuật là có thể giải quyết nguy cơ, nhưng mà... Đối phương sẽ không tin nàng, mà nàng, hiện tại cũng không có bất kỳ điều kiện nào đểtiến hành một ca phẫu thuật như vậy.

”Thư Tình... ta có thể cứu hay không?”

Trang Thư Tình cười khổ, “Ta biết phải cứu như thế nào, nhưng không có dược liệu, mà có cũng không làm được.”

Có được đáp án như vậy Liễu tam không hài lòng, “Như vậy là có thể

cứu phải không? Nhưng mà thiếu cái gì?”

”Tam tiểu thư, không phải là ta không muốn cứu, cái khó là bản thân ta chỉ có thể tự mình chuẩn bị, ai cũng không giúp được ta.” Thấy sự vui sướng trên mặt Liễu tam tản đi một chút, Trang Thư Tình cảm thấy không đành lòng, nên cho nàng ấy một đường hi vọng, “Trước khi ta chuẩn bị tốt những thứ này, tam tiểu thư phải điều dưỡng thân thể cho tốt, không được ăn kiêng, dùít hay nhiều cũng phải ăn một chút, có thể chuẩn bị giấy bút cho cho ta không?”

https://thuviensach.vn

”Không phải dỗ ta?”

”Tam tiểu thư còn nhớ rõ lời ta từng nói qua không? Ta từng kết bạn với một dị nhân, theo hắn học được một chút y thuật khác với ở đại chu, tuy rằng chỉ là căn bản, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng một chút, hi vọng sau khi ta chuẩn bị tốt mọi thứ, tam tiểu thư phải có dũng khí để

cho ta chữa trị.”

Liễu tam thành khẩn nhìn chằm chằm ánh mắt nàng một hồi lâu, không nhìn thấy ý tứ trốn tránh gì mới vừa lòng gật đầu, “Nếu không thử

thì sinh mệnh cũng phải mất đi, ta có gì không dám? Chỉ là ngươi phải nhanh chút, ta sợ là chống đỡ không được bao lâu.”

Viết xuống gì đó trên vài trang giấy. Trang Thư Tình được Thanh Thanh đưa ra liễu phủ.

Liễu tứ tiểu thư đã sớm phái nhân thủ sẵn ngoài cửa, nhìn thầy nàng đi ra vội đi theo, giờ này trong đầu Trang Thư Tình đang rất loạn. Sao còn có thể chú ý tới những việc khác.

Nếu Cao đại phu ở Hội Nguyên Phủ thì tốt rồi, vậy thì nàng có thể đến cửa hỏi đại phu loại thuốc tê nào có dược tính mạnh nhất.

Giải phẫu cần có dụng cụ, còn phảiđặt làm theo yêu cầu, mặc dù không thể giống toàn bộ, nhưng không phải là không thể làm ra được, chỉ

là vấn đề thuốc tê, thì chuyện gì nàng cũng không thể làm, loại đau đớn này. Đừng nói là nữ nhân, ngay cả là nam nhân cũng nhịn không được.

Đứng trước hiệu thuốc, Trang Thư Tình dừng bước lại do dự một chút vẫn bước đi vào.

Cùng Kha lão trung y nửa truyền thừa nửa chỉ dẫn, hai người từng thảo luận qua cổ đại bao gồm bao nhiêu loại thuốc tê và cách thức phối thuốc, vốn đang tính toán thí nghiệm một phen. Không nghĩ tới không bao https://thuviensach.vn

lâu sau nàng liền xảy ra chuyện, tuy phương pháp phối thốc này nàng không nhớ kỹ, nhưng không có nghĩa là không thể phối thử.

Theo như cách phối giữa các loại dươc tương ứng, Trang Thư Tình đưa nhiều bạc sai tiểu nhị ra khỏi thành mua thêm được, đợi khi nàng ra khỏi hiệu thuốc thì đã đến giờ Mùi.

Trương Tú Nhi lúc này không ở nhà, nàng liền đếncửa hàng thêu, ban ngày nàng đều qua bên kia, có Dệt nương và những chị em ở chung, còn có rất nhiều nữ nhân cùng nhau phụng bồi nói chuyện. So với chính mình một người ở nhà ngây ngốc còn tốt hơn nhiều.

Niệm Niệm khi cửa hàng mở trong nháy mắt đó liền nhảy tới, vững vàng đáp xuống đầu vai Trang Thư Tình rống không ngừng.

”Được rồi được rồi, ta bình thường đi nơi nào mà không mang theo ngươi. Nhưng hôm nay đi Liễu gia, chính là người đi xe ngựa lúc trước bi ngươi xông ra doạ, nếu như bị bắt thìta không cứu được ngươi nữa.” Đem thuốc bột đặt ở một bên, Trang Thư Tình đem tiểu gia hỏa này đặt xuống dưới,“Hôm nay cho ngươi ăn thêm cơm được không?”

Niệm Niệm hừ hừ hai tiếng chính là đồng ý, Trang Thư Tình vốn là thích tiểu động vật, bộ dáng hờn dỗi này của nó càng chọc nàng cảm thấy ngứa tay ngứa chân. Cho đến khi bắt nó lạixoa cho bộ long trên người nó rốt tinh rối mù cả lên mới dừng tay lại.

Bởi vì biết mình có khả năng này, hiện tại nàng đều tận lực tránh gặp động vật. Cũng may khi ra ngoài nàng dùng xe ngựa, cũng không cần lo lắng sẽ trở thành bạn thân của chúng.

Nàng hiện tại, thật sự là không có điều kiện này.

ăn Qua loa chút gì đó, Trang Thư Tình trở về phòng trải giấy mài mực bắt đầu vẽ

https://thuviensach.vn

Nhưng lần này không phải vẽ hoa văn mà là công cụ nàng cần.

Mỗi một dạng đều tận lực vẽ cho thật tinh tế, chi tiết nhỏ cũng không tha, còn ghi chút thích viết ở bên cạnh.

Vẽ xong những dụng cụ phẫu thuật, do dự một chút lại vẽ một bộ

dụng cụ dành cho thú y, nghĩ nhưng thứ này cũng vẫn nên chuẩn bị luôn.

”Tỷ tỷ, đệđã về.”

Trang Thư Tình mang tất cả những bức tranh đã vẽ sắp xếp xong mới bước ra ngoài đón, “Hôm nay trở về hình như sớm hơn so với mọi ngày?”

”Cũng không có sớm bao nhiêu, là giờ Dậu đến nhanh, tỷ tỷ đang vội?” Sờ sờ đầu Niệm Niệm, Trang Thư Hàn hỏi.

Trang Thư Tình vỗ cái trán, vẽ mấy công cụ này liền tốn của nàng nguyên một buổi chiều, thật đúng là...

Lôi kéo đệ đệ vào nhà, lại ấn hắn ngồi xuống, thần thần bí bí nói:

“Nhắm mắt lại, tỷ tỷ tặng lễ vật cho đệ.”

Trang Thư Hàn tò mò nhỉn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra có cái lễ

vật gì, ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại.

”Vươn tay.”

Nghe lời vươn tay ra, rất nhanh trên tay có chút nặng hơn.

”Nhìn xem đi.”

”Đây là...” Trang Thư Hàn từ trong mắt lộ ra vẽ cao hứng không kìm được, “Tỷ tỷ hôm nay đi liễu phủ?”

https://thuviensach.vn

”Ân, trong lòng vẫn luôn nhớ tới, cầm lại mới thấy an tâm, đến, tỷ tỷ

đeo cho đệ.”

”Tỷ, đây là vật nương lưu lại, tỷ đeo đi, đệ không…”

”Đeo được hết.” Trang Thư Tình không chất vấn cầm ngọc bội qua, vòng tay đeo lên cổ cho hắn, “Mẫu thân luônhy vọng đệ có thể thành tài, bởi vì đệ là người cả đời này nương trông cậy vào, người làm mẫu thân nên thấy đau lòng cho đệ, hi vọng đệ có tiền đồ đồng thời cũng hy vọng đệ có thể bình an mà sống qua ngày, không cần quá vất vả, Thư Hàn, tỷ không lo lắng đệbước đi chậm chạp, chỉ lo lắng đệ đi quá nhanh, con dường này cũng không phải dễ đi, có bao nhiêu tiến bộ thì phải trả giá bấy nhiêu, thậm chí càng nhiều, không cần bức bách chính mình, nương đang nhìn đệ, đệ

cũng không muốn người lo lắng cho đệ phải hay không?”

Vuốt vuốtnoãn ngọc đeo trên cổ, thanh âm Trang Thư Hàn có chút chua chát, “Tỷ tỷ, đệ không mệt mỏi.”

Chỉ cần nghĩ đến bản thân có thể nỗ lực học tập,như vậy sẽ giúp tỷ tỷ

có được những ngày tháng tốt đẹp, sẽ không còn có ai có thể xem thường tỷ

tỷ, hắn liền không thấy mệt.

”Chờ đến lúc đệ cảm thấy mệt mỏicũng là lúc đi hết cuộc đời này.”

sửa sang lại cổ áo cho Thư Hàn, Trang Thư Tình lại vỗ vỗ đầu hắn, “Đáp ứng tỷ tỷ, được không?”

“... Vâng.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 44: Tâm Tư Minh Bạch

Cho dù là cửa hàng ở phía đông chợ hay là cửa hàng mới khai trương ở nội thành, thì Trang Thư Tình cũng không có sức đến xem xét cả ngày.

Tuy rằng biết rõ là Hướng Tả có vấn đề, nhưng mà thấy mỗi việc hắn làm đều vì muốn tốt cho nàng, nên nàng cũng nguyện ý tín nhiệm hắn.

Mang theo những hoa văn mới đến cửa hàng, hiện giờ trong cửa hàng đang tiếp ba khách nhân, ngay cả Hướng Tả cũng không nhàn rỗi.

Ra hiệu bảo bọn họ cứ tiếp tục làm việc, Trang Thư Tình lên lầu.

Miễn cho các tú nương phải hành lễ, Trang Thư Tình đưa hoa văn cho các nàng, “Còn bận rộn như vậy sao?”

Đáp lời là nương tử đi đầu bốn người, động tác may vá vẫn tiếp tục rất thành thạo, “Mỗi ngày trong cửa hàng đều nhận được không ít đơn đặt hàng, nhưng chỉ có bốn người chúng ta, dù cho có không ăn không nghỉ

cũng khó có thể làm hết được tất cả đơn đặt hàng, sợ là phải tuyển thêm vài tú nương nữa mới được.”

”Ta cũng đang nghĩ đến việc này, nhưng không phải tú nương nào cũng có tay nghề tốt như mọi người.”

Dụ nương tử nhanh chóng hạ mi mắt, động tác chậm một chút,

“Chưởng quầy, chúng ta có nhận thức vài tú nương, đều là tỷ muội từ trong cung ra, hiện tại còn chưa kiếm được việc làm...”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nghe vậy liền hiểu ý các nàng, vội vàng nói tiếp, “Chỉ

cần tay nghề tốt, nếu các nàng ấy nguyện ý đến đây, tiền tiêu vặt hàng tháng tất nhiên cũng sẽ giống như mọi người, mọi người cực nhọc làm việc cho cửa hàng, chút tiền công trả thêm tất nhiên là không thể thiếu.”

”Tiền thưởng thêm thì chúng ta không dám lấy, dù sao có người đến chia sẻ công việc cũng có thể giúp cho chúng ta thoải mái hơn một chút.”

Dụ nương tử vội cự tuyệt, đây vốn là việc mà công tử phân phó cho các nàng, nàng bất quá chỉ cần ra mặt một chút thôi, tiền trưởng quầy thưởng thêm tất nhiên là không dám nhận. Cuộc sống của các nàng hiện tại đã là rất thoải mái rồi. công tử làm việc hào phóng, tiền tiêu vặt mỗi tháng vốn đã không ít, hiện giờ việc buôn bán trong tiệm cũng tốt như vậy, tiền cố

định hàng tháng của công tử không nói, chưởng quầy còn đáp ứng sẽ phát thêm hồng bao cuối tháng cho các nàng, như vậy cũng đã đủ rồi.

Trang Thư Tình cũng không kiên trì nói thêm, chỉ cần cuối tháng cho các nàng hồng bao lớn hơn một chút là được.

”Các nàng ấy cũng là người ở Hội Nguyên Phủ Phủ sao? Khi nào thì đến?”

”Chưởng quầy yên tâm, chúng ta đã trao đổi trước với nhau. Chưa tới hai ngày nhất định sẽ đến.”

Một hồi sau, Hướng Tả đã đi lên. Nhìn thấy ánh mắt của Dụ nương tử

trong lòng liền sáng tỏ, không nói thêm một câu.

Khó có khi Công tử chủ động đi nhờ lão gia tử, hoàng thượng mà đã cao hứng thì chẳng những đưa tới mười tú nương, mà ngay cả người cũng tới luôn rồi.

Không cần mười người phải đến. Chỉ cần một nửa thôi cũng đã đủ.

https://thuviensach.vn

Hiện tại hắn chỉ sợ công tử muốn đem cả mười người này đều đưa tới hết, tú nương khi được xuất cung vốn hút hàng, không đạo lý nào mà người khác không tranh nhau mời về, cửa hàng nhỏ như vậy lại có thể chứa nhiều tú nương đến làm việc như thế, như vậy, chưởng quầy sẽ càng không tin hắn.

”Hướng Tả ngươi theo ta đến đây, ta muốn nói với ngươi một chút chuyện.”

”Vâng.”

Đi tới gian nhỏ kế bên, Trang Thư Tình đem mấy bản vẽ đưa cho hắn,“Ngươi có biết ở Hội Nguyên Phủ nhà rèn nào có thể làm ra được những công cụ này của ta không?”

Hướng Tả mở cửa sổ, cầm bản vẽ qua nhìn một chút. Quả thật là rất tinh xảo, người bình thường sợ là làm không được.

”Ta có biết một nơi, chưởng quầy nếu cho phép. Hiện tại ta liền qua đó hỏi thăm một chút, xem có khả quan không?”

Trang Thư Tình cười khổ đáp ứng, chính nàng cũng biết là không nên gấp, nhưng theo như tình huống của Liễu tam mà nói thì thực sự rất gấp, nếu tiếp tục kéo dài thời gian thì vấn đề sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, có khả năng sẽ không có cách nào có thể giải phẫu.

Nhưng mà nàng hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn, bây giờ hoàn toàn không có đủ điều kiện để bắt đầu. Dù dụng cụ giải phẫu có thể làm ra nhưng còn rất nhiều vấn đề khác cần giải quyết. Nàng không biết mấy vấn đề này có thể tìm được giải pháp hay không.

Chỉ mấy tháng trước nàng vì cuộc sống của mình, nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ những việc này, hiện tại bây giờ nhàn rỗi, suy nghĩ kĩ

mới phát hiện có ngàn lời vạn chữ, tất cả đều có rất nhiều vấn đề.

https://thuviensach.vn

Hướng Tả vội vàng trở về Bạch phủ.

Nhìn từ bên ngoài thì Bạch phủ cũng bình thường không có gì khác, nhưng không người nào có thể nghĩ đến, người tôn quý nhất trên đời hiện tại đang ở nơi này, giống như một người bình thường.

Lần đầu tiên lão gia tử ở đây hoàn toàn không phải như bây giờ, một đám cấm vệ quân vây chặt Bạch phủ đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt, nhưng mà việc này lại chọc giận đến Bạch Chiêm, một mình hắn đánh ngã tất cả cấm vệ tinh còn cưa nói, lại còn tuyên bố với lão gia tử, “Hoặc là người đổi nơi ở, hai là ta đổi.”

Lão gia tử tức giận việc con trai không để hắn vào mắt, vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra, mang theo vài người hầu hạ thân cận rồi tiến vào Bạch phủ, hơn nữa hành lí mang theo càng lúc càng nhẹ dần.

Tất nhiên là có người có ý kiến, nhưng lão gia tử đã quyết tâm, ai cũng không có biện pháp, theo như lời của lão gia tử thì con của hắn có võ công cái thế, là người trên vạn người, có con trai hắn ở bên cạnh, ai còn có gan đến ám sát hắn!

Sự thật ngay trước mắt, ai cũng không thể có cách phản bác, mấy năm trôi qua việc lạo gia tử đến đã trở thành thường lệ.

Lúc này hai phụ tử đang ở chơi cờ, một bên quân trắng, một bên quân đen, số lượng quân cờ còn dư lại trong hộp đều ngang nhau, không phân cao thấp, nhưng trong lòng hoàng đế rõ ràng, hắn thua.

Nhìn nhi tử khí vũ hiên ngang đối diện, hắn nghĩ vô số lần, nếu như từ

nhỏ hắn được nuôi dưỡng bên người mình thì sẽ trở thành người như thế

nào? Nhưng trong lòng hắn lại hiểu được rõ ràng, nếu không có lời nói và hành động của Bạch Thị, dốc lòng dẫn đường cho Bạch Chiêm, thì đứa con này của hắn sẽ không có khả năng trở nên ưu tú như vậy.

https://thuviensach.vn

Lại một lần nữa, hắn nhịn không được hỏi, “Thực không muốn cùng ta hồi cung sao?”

Bạch Chiêm đem quân cờ trắng trong tay đặt lên bàn, kết thúc ván cờ, âm thanh của bàn cờ bằng ngọc và quân cờ chạm vào nhau nghe rất vui tai,“Một nơi lớn như vậy có cái gì tốt, nếu như ta không cố ý làm cho hoàng cung của ngài trở nên rối loạn, thì cũng là những người trong đó không hoan nghênh ta trở về.”

Người ở dưới mí mắt mình là hạng người gì, tính tình của bọn họ ra sao, hoàng đế làm thế nào có thể không biết, chỉ cần nằm trong phạm vi hắn có thể tha thứ, hắn sẽ mặc bọn họ ầm ĩ, coi như là ngồi xem náo nhiệt, nhưng hắn đã quên, nếu như hắn là người có thể tha thứ, thì nhi tử của hắn lại là người không biết chữ nhẫn viết như thế nào, sợ là giống như lời Bạch Chiêm nói, đem hoàng cung xốc ngược lại đã coi là nhẹ.

”Được, không trở về thì sẽ không trở về, quanh năm suốt tháng ta cũng có nơi để đi, đúng rồi, con muốn tú nương làm gì? Người trong phủ

không phải cũng có sao? Thiếu?”

”Việc riêng tư, ngài cứ mặc kệ ta.”

Hoàng đế buồn cười không thôi, “Tiểu tử ngươi, hỏi ta muốn người lại không nói cho ta biết con muốn để làm gì, hay là con rốt cục cũng suy nghĩ

chính chắn, nguyện ý nạp vài người? Tú nương dù sao cũng đã lớn tuổi, để

ta chọn vài người đưa tới cho con. “

”Không cần...” trong đầu Bạch Chiêm xoẹt qua một chút, bỗng chốc ngồi ngay ngắn lại, “Lấy thê tử?”

”Thế nào, đã lựa chọn được ai chưa?”

”Ngài đừng nói chuyện, để ta ngẫm lại.” Bạch Chiêm đứng lên đi qua đi lại vài vòng, hoàng đế nhìn hắn đi đến váng mắt, cũng không thèm nghĩ

https://thuviensach.vn

hắn đang cân nhắc chuyện gì nữa, trái lại ngồi uống trà, chuyện nhi tử

thường nghĩ, một chút cũng không giống với chuyện hắn nghĩ, còn không bằng tự mình uống trà.

Lá trà này cũng không biết nhi tử kiếm ở đâu ra, so với trà tiến cống cho hoàng cung còn tốt hơn nhiều, nhưng có hỏi hắn cũng không nói, hàng năm hắn đều đi xin trà của nhi tử đem về cung uống, đường đường là vua một nước, đến trà uống hàng ngày cũng phải đi lấy của người ta, có hỏi cũng không nói, hàng năm đều tặng vào cung cho hắn nửa cân, đường đường vua của một nước ngay cả uống trà cũng phải tiết kiệm, nhưng mà hắn cũng không còn cách nào, a, trà ngon.

Bạch Chiêm đang suy nghĩ một chuyện hắn vô cùng khó hiểu, nhưng hắn chỉ cần suy nghĩ theo một hướng, thì trong lòng hắn liền sáng tỏ.

Trách không được hắn đối với chuyện của Trang Thư Tình lại để bụng như vậy, trách không được hắn lại muốn đem tất cả những thứ tốt nhất cho nàng, trách không được, khi mà hắn không biết thì đã bất tri bất giác đem nàng bảo hộ dưới đôi cánh của mình, thì ra là hắn đã đặt nàng ở trong lòng!

Đúng rồi! Chính là như vậy!

”Phụ thân, ta đưa ngài trở về.”

Hoàng đế đang uống trà, nghe vậy kém chút quăng luôn cái cốc trên tay, tức giận đến dựng râu, trừng mắt nói: “hôm qua ta vừa tới.”

”Đã dâng hương cho nương xong, có thể trở về rồi.”

Nếu dùng cái cốc này để đập người thì hoàng đế lại cảm thấy có chút luyến tiếc, nhìn trái nhìn phải, thấy trên giường có cái gối lập tức cầm lấy ném qua, “Đứa con bất hiếu.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm bình tĩnh tránh đi, vô cùng nghiêm cẩn giải thích, “Phụ

thân, nhi tử thành thân có phải chuẩn bị sính lễ từ cha mẹ hay không?”

”Đó là tất nhiên... Đợi chút, con nói là con chuẩn bị thành thân? Là ai?

Đối phương có thân phận gì?”

”Cái này ngài không cần lo cho, con đưa ngài trở về, ngài đem chìa khoá khố phòng cho con, con sẽ tự đi tìm sính lễ.”

Hoàng đế thật sự tức đến không đứng dậy được, trừ bỏ đứa con trai này, hắn thật không nghĩ ra ai còn có thể nói ra lời này một cách đương nhiên như vậy, tức hơn nữa là khi hắn nghe được lời này trong lòng còn cảm thấy vui mừng, không có biện pháp, tiểu tử này cái gì cũng không thiếu, một năm rất khó có thể nghe được nhi tử nói với hắn là muốn thứ này thứ nọ.

Còn nói gì nữa, nếu như không thân cận với mình, thì con trai cũng sẽ

không mở miệng nói chuyện với hắn, khi mà nghĩ như vậy, khóe miệng liền không tự chủ được mà cong lên.

”Muốn đến khố phòng của ta chọn sính lễ, cũng phải nói cho ta biết con dâu ta là ai, nói ra ta mới chấp nhận.”

”Là thê tử của con, tất nhiên sẽ không chọn sai người.” Bạch Chiêm nói cực thuận miệng, hiển nhiên là trong lòng cũng nghĩ như vậy, bất quá nghĩ nghĩ, dù sao người trước mắt cũng là phụ thân mình, quả thật là có tư

cách biết, cũng không dối gạt nói, “Nàng gọi là Trang Thư Tình, tuổi mụ

mười bốn, có một đệ đệ mười tuổi đang đi học, nhà có mở hai cửa tiệm.”

“... Chỉ có như vậy?”

Vẻ mặt Bạch Chiêm không hiểu nhìn về phía phụ thân, “Chứ còn gì nữa?”

https://thuviensach.vn

Da mặt Hoàng đế co rút hai cái, “Trang gia là thương gia?”

”Có quan hệ gì với Trang gia?”

“...” Hoàng đế đau đầu nhéo mũi, “Trần Nguyên ở bên ngoài sao?”

Trần Nguyên đang nói chuyện cùng Hướng Tả, nghe được chủ tử gọi hắn lập tức liền cho Hướng Tả một ánh mắt, đẩy cửa tiến vào, “Lão gia tử

có chuyện gì phân phó?”

Ở Bạch phủ này không có hoàng đế, cũng không có hoàng tử, thống nhất xưng hô với hoàng đế là lão gia tử, hoàng đế nghe thấy liền cao hứng, bọn họ kêu cũng thật thuận miệng.

”Ngươi đem bối cảnh của Trang…Trang cái gì...”

”Trang Thư Tình.” Bạch Chiêm bất mãn chen vào nói.

”Đúng đúng đúng, Trang Thư Tình, Trần Nguyên, ngươi đem bối cảnh của Trang Thư Tình nói cho ta biết.”

Trần Nguyên vừa nhìn liền biết lão gia tử lại bị công tử chèn ép, hắn chẳng những không đồng tình, còn ẩn ẩn có chút hưng phấn khi thấy người gặp hoạ, haizz, không có biện pháp, bọn họ mỗi ngày đều bị công tử chèn ép đã quen, lúc nhìn thấy người khác bị công tử chèn ép tất nhiên là trong lòng cảm thấy thật cao hứng.

Tuy người trước mắt là hoàng đế, nhưng hắn cũng không quên chủ tử

của mình là ai.

Bạch Chiêm vung tay lên, “Không có gì không thể nói.”

Trần Nguyên tuân lệnh, đem tất cả mọi chuyện về Trang Thư Tình đều nói ra hết, tại Lãnh sơn huyện, ở Khê Thủy Trấn hay ở Hội Nguyên Phủ, một chút cũng không dấu diếm.

https://thuviensach.vn

Người làm cha mẹ đều cho rằng đứa con nhà mình luôn ngàn tốt vạn tốt, ai cũng đều không xứng, hoàng đế tuy rằng là hoàng đế, nhưng hắn đối Bạch Chiêm cũng có tâm lý như vậy.

Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy bối cảnh Trang Thư Tình kia thật sự

không thể sánh được với con hắn, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, ngồi ở vị trí kia nhiều năm, hạng người nào chưa từng thấy qua, trừ bỏ thân phận thì không nói, cô nương này quả thật là không có kém cỏi hơn bất kỳ thiên kim thế gia nào.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 45: Liễu Tứ Tiểu Thư Tìm Người

Người thông minh tất nhiên là có rất nhiều, nhưng người có thể sử

dụng sự thông minh của mình thì lại rất ít.

Trang Thư Tình này chính là một trong số ít đó.

Đã từng thấy nữ nhi vì cha mẹ mà trả hiếu, nhưng vì đệ đệ mà lại liên luỵ đến trung thân đại sự của mình, đem tất cả ném qua một bên thì quả là hiếm thấy, thay vì nói nàng ngốc, chẳng bằng nói nàng là người có thể nhìn thấu.

Nhìn thân thế và bối cảnh hiện tại của nàng, một cô nương không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, gả vào nhà nào cũng sẽ bị người ta coi thường, nếu nàng tính không gả cho người ta mà sống an tĩnh suốt đời thì không sao, nhưng vì đệ đệ mà không để Trang gia vào mắt thì thật là...

Người đọc sách đều coi trọng thanh danh, đệ đệ kia của nàng cho dù về sau có chút tiền đồ nhưng lại khó có thể phụng dưỡng nàng.

cô nương này, có sự ngoan cố từ trong xương, đối với người khác và bản thân mình đều quá mức nghiêm khắc, cũng trách không được Chiêm Nhi lại coi trọng.

”Con đã biết nàng có mối liên quan đặc biệt với Đổng gia, cũng không nghĩ đến việc sẽ đưa tin tức cho Đổng gia sao?”

”Nàng nếu có thể dựa vào Đổng gia, lúc đó không cần đến Hội Nguyên Phủ, mà có thể trực tiếp tới kinh đô.” Biết mình có tâm tư đối với https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình, bất kể là trong lời hay ngoài lời, Bạch Chiêm đều mang theo ý bảo hộ.

”Nếu như con muốn thành thân với nàng, thì khi nàng đến gặp Đổng gia cũng giúp cho nàng không cần phải cúi đầu.”

”Ai dám bắt nàng cúi đầu? Thái tử phi? Hoàng tử phi? Hoàng hậu?”

cằm Bạch Chiêm khẽ nâng lên, tràn đầy kiêu ngạo, “Ngài trở về hỏi bọn họ, người của ta, các nàng có dám hay không, chưa cần biết là có dám hay không ta cũng sẽ không để cho các nàng cơ hội.”

Sau khi biết hắn còn một đứa con trai là Bạch Chiêm, hoàng đế tuy chiều theo ý của nhi không có chiếu cáo thiên hạ, nhưng những người nên biết thì cũng cần phải biết.

Ngay từ đầu Bạch Chiêm đã không phải người có thể trêu chọc. Sau khi hắn giết gà dọa khỉ một phen, thì hiện tại người dám đánh chủ ý lên hắn đã ít lại càng ít, hắn biểu lộ ra là một người hoàn toàn không có ý định muốn tranh giành cái vị trí kia. Tất nhiên cũng không có ai ngốc mà đi đối đầu với một kẻ địch mạnh như vậy.

Hoàng đế biết, Bạch Chiêm có sự kiêu ngạo không ai bì được, nhi tử

trưởng thành như vậy, kiêu ngạo của hắn cũng không hề che giấu!

Nhưng mà ý hắn muốn nói cũng không phải là cái này, “Những người đó không có gan, nhưng còn việc ở hậu trạch, không thể nào mà không xảy ra tranh chấp, không phải tất cả mọi chuyện con đều có thể nhúng tay vào.”

”Việc ở hậu trạch? Ta chỉ lấy một mình nàng, ở hậu trạch nàng là người độc nhất, những hạ nhân kia làm gì dám thể hiện ra mặt với nàng?”

”Ngốc, con coi những thiên kim tiểu thư ở hậu trạch đều là giấy sao?

nếu như các nàng muốn Trang Thư Tình sống không dễ chịu, tất nhiên sẽ

có rất nhiều biện pháp.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm ngốc? Hắn tất nhiên không ngốc. Nhưng mà hắn không phải người có thể dễ dàng cúi đầu, hiểu được phụ thân đang nói đến cái gì, lời nói của hắn cũng phá lệ không khách khí, “Ta không phải ngài. Phụ

thân, ngài cần hậu cung giai lệ ba ngàn, ta chỉ cần một người là đủ rồi.”

Hoàng đế bị chặn họng không còn lời nào để nói.

Phụ mẫu thân người ta cả đời, con trai còn nguyện ý nhận người phụ

thân là hắn, hơn nữa cũng không có hận hắn, việc này đủ để chứng minh Bạch thị dạy Bạch Chiêm rất tốt.

Ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn thấy người đứng bên ngoài nhìn có chút quen mắt, liền mượn cớ này để chuyển đề tài, “Có việc muốn bẩm báo với công tử nhà ngươi sao?”

Hướng Tả bởi vì lời nói vừa rồi của lão gia tử mà có hơi giật mình.

Khi phản ứng kịp vội vàng cúi người xác nhận.

”Vào đi.”

”Vâng.”

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy công tử hỏi hắn,:”Ngươi không ở

trong cửa hàng, trở về làm gì”

Lời ghét bỏ này khiến trong lòng Hướng Tả cảm thấy một trân xót xa.“Công tử, chưởng quầy đi tới cửa hàng, đưa cho thuộc hạ mấy bản vẽ

này, cũng hỏi thêm nhà rèn nào có tay nghề tốt nhất.”

Vừa nghe là chuyện của Trang Thư Tình, Bạch Chiêm lập tức đứng lên, từ trong tay Hướng Tả cầm mấy bản vẽ lên nhìn.”Những thứ này dùng để làm gì?”

”Chưởng quầy không có nói.”

https://thuviensach.vn

Hoàng đế cũng thấy tò mò, đứng dậy đi qua xem: “Kỹ xảo vẽ tranh rất thành thạo, thật sinh động, bất quá ta nhìn cái kéo này hình như không giống với loại kéo đại Chu ta thường dùng.”

Người có mắt đều nhìn ra được, thầm kinh bỉ trong lòng, đến trả lời Bạch Chiêm cũng lười, hỏi Trần Nguyên: “Ta nhớ rõ hình như có mấy người có thể làm được cái này?”

“Vâng.” Quan hệ đến võ quốc, Trần Nguyên cũng không có nói tỉ mỉ.

”Cầm đến cho bọn họ xem một chút, nói bọn họ lập tức trả lời.”

”Vâng.”

Hoàng đế nhíu mày, “Thợ rèn Đại Chu tay nghề rất tốt, những thứ này đều có thể làm được.”

”Nhưng không cần thiết.” Bạch Chiêm cũng nhíu mày, hai phụ tử vốn lớn lên rất giống nhau, cùng làm một động tác khiến người ta nhìn vào cũng phải thầm cảm thán, nhưng mà khí chất hai người lại không giống, một phong lưu phóng khoáng, một tuấn tú kiêu ngạo.

”So không?”

”Không cần so.” Bạch Chiêm quả quyết cự tuyệt, quân phụ chính là quân phụ, trước là quân, sau là phụ, hắn có thể có một vị phụ thân như vậy, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, tuy hắn không đem võ quốc vào trong mắt, nhưng đó cũng là một trong những lá bài tẩy trong tay hắn, chưa đến thời điểm mấu chốt hắn sẽ không lộ ra.

Trần Nguyên không có nói ra miệng, nhưng hắn biết, tay nghề mấy người kia đều là học được ở võ quốc, trở về cũng có lúc thường dùng đến, tất nhiên là tay nghề cực tốt.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm không để ý đến mấy người này, nhưng hắn cũng không muốn bị buộc phải nói ra.

Võ quốc cung phụng hắn mấy năm, hắn không thể mang quân sang xâm lược bọn họ.

Hoàng đế híp híp mắt, rốt cuộc không có nói thêm cái gì nữa.

Sau khi nhận thức đứa con trai này hắn cũng không thể tra ra hết mọi thứ từ nhi từ, khả năng tra được cũng rất có hạn, Bạch Linh Lung mang theo hắn chạy loạn khắp thiên hạ, có nhiều nơi ngay đến cả người cũng không có, căn bản không thể tra ra được cái gì.

Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra những sự việc gì, kết quả ra sao, hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Nhưng hắn tin tưởng hai mắt của mình, đứa con trai này, thật sự là nửa điểm cũng không nghĩ đến vị trí kia, hoặc là nói, người làm phụ thân như

hắn cực kì chướng mắt.

Hắn chướng mắt nhưng lại thập phần phấn khích, loại phấn khích này là do cái gì, hắn không biết, tạm thời cũng không muốn tra xét nguyên do.

Có chút vấn đề nếu hỏi ra miệng sẽ khiến cảm tình có vết nứt, hắn thật vừa lòng hình thức ở chung như hiện tại.

”Dẫn ta đi nhìn nhìn con dâu tương lai.”

”Hiện tại?”

”Không thể sao?”

Bạch Chiêm nghĩ một lát, cũng không có gì là không thể, sau khi biết tâm tư của bản thân, hắn cũng muốn nhìn thấy người kia, nhưng sợ nói ra https://thuviensach.vn

sẽ doạ cho người chạy mất, không thể thành công ôm lão bà về nhà, nhưng mà, đi nhìn một chút cũng tốt.

”Đi.”

Bạch phủ cách cửa hàng không xa.

Lão gia tử dừng lại trước cửa, nhìn kia tấm bảng hiệu, gật đầu nói,

“chữ viết tuy rằng có chút non nớt, nhưng cũng đã hiện ra khí khái, đệ đệ

viết?”

Bạch Chiêm gật đầu, “Không cần người khác giúp đỡ, hắn cũng sẽ có tiền đồ.”

”Người còn chưa có cưới tới tay, cũng đã yêu ai yêu cả đường đi rồi.”

”Ngài không tin thì cứ chờ xem đi.”

Còn thật là có tin tưởng như vậy? Lão gia tử có chút tò mò.”Khi nào cũng cho ta nhìn vị đệ đệ của nàng một chút đi.”

”Không cần, được ngài nhớ đến cũng không phải chuyện tốt gì.”

“...” Nhìn nhi tử bước vào trong cửa hàng, tay lão gia tử ngứa ngáy lợi hại.

Trang Thư Tình vừa lúc từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy người vừa vào bước chân cũng dừng một chút, vội chào hỏi, “Bạch công tử.”

”Buôn bán có tốt không?” Bạch Chiêm đăm đăm nhìn nàng, thuận miệng hỏi.

”Nhận được nhiều chiếu cố, việc buôn bán rất tốt.”

https://thuviensach.vn

Lão gia tử vừa vào phòng, da mặt liền hung hăng co rút, vậy nghĩa là con trai hắn đã đem toàn bộ bảo bối của Bạch phủ chuyển đến nơi này sao?

Thật tốt, Tằm ti ngàn năm hắn ban cho cũng may thành y phục treo trong cửa hàng này để lãm khách. Hỏi hắn muốn mấy tú nương kia không cần nghĩ cũng biết khẳng định là cửa hàng này cần, không phải nói là Trang Thư Tình mởi cửa hàng sao. Đây hoàn toàn là do con của hắn mở!

”Vị này là...”

”Cha ta, cứ để người nhìn.”

Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả thật hai người rất giống, tiến lên một bước hành lễ. Dẫn hai người vào trong phòng, mời hai người ngồi xuống rồi tự mình trâm trà.

Ánh mắt của lão gia tử hoàn toàn là một bộ dáng đang xem con dâu.

Trang Thư Tình có cảm giác được, tuy cảm thấy không hiểu nhưng cũng không để trong lòng.

”Nghe con trai ta nói cửa hàng này là do ngươi mở, tuổi còn nhỏ mà lại lợi hại như vậy.”

”Ăn chùa không quan trọng nhai kỹ, không dám nhận khen ngợi của lão gia tử.”

Lời này hắn thích nghe, lão gia tử nâng chung trà lên nhìn nhìn, thật vừa lòng, đây không phải loại trà mà mỗi tháng nhi tử chỉ cho hắn nửa cân kia.

Hắn còn muốn nói chuyện, Bạch Chiêm đã sớm không kiên nhẫn, lưu loát đoạt lại chủ đề.”Vải dệt trong cửa tiệm có vẻ bình thường, lát nữa ta cho người đưa đến mấy thất vải, nếu thấy tốt thì mua. Sẽ không dám chặn giá của ngươi.”

https://thuviensach.vn

Đây đúng là chuyện khiến cho Trang Thư Tình luôn hao tổn tâm trí, trong cửa hàng có tú nương tay nghề nhất đẳng, cũng có hoa văn đa dạng nhiều kiểu dáng, độc nhất vô nhị, nhưng duy nhất không có vải dệt thượng đẳng tương xứng.

vải dệt bình thường nơi nơi đều có bán, thứ chân chính tốt cũng do nàng căn cơ nông cạn, không thể mua được.

”Lại phải nhọc Bạch công tử một lần nữa.” Đại khái là dù con rận có nhiều hơn cũng không sợ bị cắn. Trang Thư Tình đã không còn cảm giác kinh sợ, chỉ là trong lòng có chút cảm khái.

Không có người nguyện ý thiếu nhân tình người khác. Nàng lại bị

động thiếu của người ta một lần rồi lại một lần, loại cảm giác này tuy là không tốt, nhưng lại không thể nào cự tuyệt.

Bạch Chiêm ý vị thâm tường nhìn nàng, “Lúc nào cũng có thể nói với ta.”

“...”

Không đợi Trang Thư Tình lý giải những lời này, Bạch Chiêm đã kéo lão gia tử rời đi, tốc độ thật nhanh giống như lúc đến.

Bởi vì Bạch Chiêm đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Nàng còn có hai năm tang kỳ.”

Lão gia tử sửng sốt, chợt chỉ vào hắn cười to, “Hai năm a, hai năm thật tốt, ngươi cũng không cần vội vã đi khố phòng ta tìm sính lễ.”

”Tìm, hai năm, mỗi năm đi tìm một lần, sính lễ vậy cũng đủ rồi.”

Bất quá, rốt cuộc Bạch Chiêm cũng không có thúc giục lão gia tử lập tức hồi cung.

https://thuviensach.vn

Hai năm, cũng đủ cho hắn chuẩn bị.

Bạch Chiêm đi không bao lâu, Hướng Tả đã trở lại, lập tức Trang Thư

Tình liền quên mọi chuyện vừa nãy, bước nhanh đến hỏi, “Như thế nào?”

”Cũng may là không phải để chưởng quầy thất vọng, đối phương nói sẽ làm trước một dạng cho ngài xem, bất quá...”

”Cứ nói.”

”Vâng, đối phương không phải là thợ rèn bên ngoài, ta có thể đến tìm là do có quan hệ mới có thể khiến đối phương đồng ý, cho nên chưởng quầy nếu như còn những bản vẽ khác cũng chỉ có thể thông qua ta, đối phương sẽ không làm cho ngoại nhân.”

”Lại quan hệ tới Đổng gia? Đổng gia ở Hội Nguyên Phủ có mạng lưới quan hệ lợi hại như vậy?” Trang Thư Tình cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng trừ Đổng gia, nàng thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể giúp nàng.

Tầm mắt Hướng Tả có chút né tránh, không đáp lời.

Trang Thư Tình chỉ có thể âm thầm nghiến răng, nhưng vì bản vẽ này, nàng chỉ có thể nhẫn, những dụng cụ đó mình không thể tự tay làm ra, tâm nàng có chút bất an.

Nhưng phòng ngừa vạn nhất cũng còn hơn không có.

Nàng hiện tại cũng không dư thừa tâm tư đi nghĩ việc rối rắm này, thuốc tê chưa thể hoàn thành, thuốc giảm nhiệt cũng không tìm được loại được liệu thay thế, hiện giờ cái gì nàng cũng không thể làm.

Đang định giao chút việc cho Hướng Tả, quay đầu lại nhìn thấy có người tiến vào, nàng cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.

https://thuviensach.vn

Đừng nói là hiện tại, sợ là từ nay về sau sẽ có phiền toái quấn thân.

”Liễu tứ tiểu thư.”

Sắc mặt Liễu tứ tiểu thư thật không mấy tốt, nàng phái người theo dõi Trang Thư Tình, nhưng lại không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy nàng liền nghe được tin tức nàng muốn biết.

Vậy chẳng phải càng chứng minh, ngày hôm qua người này ở Liễu gia trợn mắt nói dối nàng sao?

Hiện tại nàng thế nhưng còn dám lấy một bộ dáng vô tội đối mặt với mình, hay cho một người vô tội!

Không chút nghĩ ngợi, Liễu tứ tiểu thư vừa tiến lên một bước liền vung tay, hoàn toàn đã quên ngày thường nàng ôn nhu hiền lành, dung mạo xinh đẹp, mỹ danh nức tiếng ở Hội Nguyên Phủ.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 46: Chuyện Xấu

Tay giơ lên một nửa lại bị ngăn lại.

Người có gan ra tay với chưởng quầy Hướng Tả cũng không khách khí, lạnh lùng nhìn về phía khuôn mặt nữ nhân đang vặn vẹo vì đau, trịnh trọng cảnh cáo, “Nơi này không phải nơi ngươi có thể đến giương oai.”

Liễu tứ tiểu thư rất thông minh, bằng không nhiều thiên kim ở Hội Nguyên Phủ như vậy cũng không đến phiên nàng nổi danh, nhưng chuyện hôm nay nàng làm thật sự rất không thông minh.

Đầu tiên là bị Trang Thư Tình lừa, lại bị một hạ nhân cảnh cáo, trong đầu oanh một tiếng, nàng ta triệt để mất đi lý trí rồi, “Bất quá là một tiện nhân xuất thân hèn kém, nếu không có thủ đoạn khiến người khác vui lòng thì sao có thể có được như ngày hôm nay? Đưa ra cái giá tốt liền bám đuôi theo? Ngươi đúng là đang tự cho rằng bản thân mình là nhân vật có thể

khiến cho nghiêng trời lệch đất sao?”

Trang Thư Tình lẳng lặng chờ nàng nói xong, “Ta quả thật chỉ là người bình thường, không có cao quý như Liễu tứ tiểu thư, nhưng bây giờ

chẳng phải Liễu tứ tiểu thư đang ỷ thế đến cửa hàng của ta giễu võ dương oai sao.”

”A, còn sĩ diện, ngươi có cái tư cách gì để sĩ diện?” Liễu tứ tiểu thư

dùng sức thu hồi tay của mình, chỉ mỗi một đồ vật trong phòng, “mỗi một đồ vật bày trí ở nơi này ngươi có thể mua nổi hay sao...”

https://thuviensach.vn

Hướng Tả nhìn thấy tình huống đang trở nên không tốt, vội chặn lại câu nói, “Câm miệng!”

Liễu tứ tiểu thư cười lạnh, “Thế nào, đã dám làm mà còn sợ ta nói ra sao?”

Trang Thư Tình nhìn về phía Hướng Tả đang còn muốn nói chuyện,

“Để nàng ta nói, ta cũng muốn biết ta làm ra loại chuyện gì mà lại không thể gặp người.”

”Đây là đang giả bộ vô tội sao?” Thấy bộ dáng này của nàng Liễu tứ

tiểu thư tức muốn hộc máu, ngày hôm qua chính nàng ta bày ra cái bộ dạng này lừa mình, Liễu tứ nói chuyện càng thêm không kiềm chế, “Bằng chút đồ vật này. Dù ngươi có đem bản thân bán đi cũng mua không nổi dù chỉ

một thứ, a, sai rồi, ngươi bán mình cho người ta rồi mới có thể đem những thứ này về mới đúng. Ta thật sự là nhìn nhầm rồi, trách không được ngươi không nói cho ta biết vị công tử kia đang ở nơi nào, ngươi đương nhiên sẽ

không nói ra rồi, nếu nói ra, người ta sao còn có thể để ý tới ngươi.”

sắc mặt Trang Thư Tình hơi có chút trắng bệch, đời trước nàng trải qua quá nhiều khổ sở, vừa làm việc ngoài giờ vừa học lên đại học. Bị người khác khinh mạn không phải một lần hai lần, nhưng nàng vẫn nhẫn được.

Đương nhiên, không ai lại muốn tự tôn của bản thân bị giẫm đạp, nhưng vì tương lai nàng phải nhẫn nại.

Hiện tại đồng dạng như thế, nhưng bây giờ không có nghĩa là nàng còn phải tiếp tục nhẫn nhịn loại vũ nhục này nữa.

”Nơi này mỗi một thứ đều là tự ta đi chọn, mấy cửa tiệm kia đều có thể làm chứng. Cũng không phải đồ quý giá gì.”

”Ha ha.” Liễu tứ tiểu thư chỉ vào tượng Phật Di Lặc làm bằng bạch ngọc,“Dùng dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, ngươi mua được sao?

Cái này, thiện tài đồng tử chạm ngọc, cái này...”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình đờ đẫn nghe, trong đầu một mảnh trống rỗng, rõ ràng là mỗi một thứ đều là nàng đi chọn, vì sao từ trong miệng người khác nói ra lại có chênh lệch lớn như vậy?

Trong lòng nàng có quá nhiều việc, cửa hàng này cũng rất quan trọng.

Nếu không có cửa hàng này thì sao nàng có thể kiếm được nhiều bạc như

vậy, nàng dù có nhiều việc cũng không thể làm xong, nhưng mà ngày ngày đều có việc phải cân nhắc trong lòng. Nên những thứ không cần để ý nàng liền để cho Hướng Tả xử lý, cho nên tâm tư của nàng cũng không đặt nặng ở nơi này.

Nếu không phải Liễu tứ chỉ cho nàng xem, nàng còn không biết trong cửa hàng của mình thế nhưng bài trí nhiều thứ đáng giá như vậy.

Nói đến thật thoải mái, tức giận của Liễu tứ tiểu thư rốt cục vơi đi, không tiếp tục vừa chỉ ra vừa xác nhận nữa, nhưng khi nàng ta vừa quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng này của Trang Thư Tình, cơn tức nhất thời lại bị

khơi lên, “Thế nào, Không tin?”

”Không, chỉ là ta đang suy nghĩ, mấy thứ này đến đây bằng cách nào.”

Liễu tứ tiểu thư vừa há mồm liền muốn phun ra lời khó nghe, Trang Thư Tình lại nói: “Đa tạ Liễu tứ tiểu thư hôm nay đã đến nhắc nhở, cửa hàng hiện tại không tiếp tục lưu ngươi lại, tiễn khách.”

”Ngươi...”

Dụ Quyên và Long Diễm Diễm sao có thể để nàng nói nữa, một người kẹp lấy một cánh tay của nàng ta, tay kia của Dụ Quyên thì đặt trên cần cổ, khiến cho Liễu tứ không phát ra một chút thanh âm.

Nàng đã sớm muốn làm như vậy!

”Đóng cửa không buôn bán nữa.”

https://thuviensach.vn

Trong lòng Hướng Tả âm thầm kêu to, lúc này lại chút chuyện dư thừa cũng không dám làm, lại không dám nhiều lời một câu.

Trang Thư Tình ngồi ở trên ghế một hồi lâu không nói gì, trong đầu cũng không thể nghĩ được chuyện gì, nếu hôm nay không nhờ Liễu tứ nháo như vậy, nàng còn không biết người sau lưng giúp nàng là ai, như vậy thì dù có sống cũng uổng phí một đời này, nhưng mà nàng càng không nghĩ ra, là ai a?

Dung mạo này tuy rằng không kém, nhưng để nói là tuyệt thế mỹ nhân cũng chưa đến mức như vậy, nàng cũng chưa từng làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục, lại càng chưa từng biểu lộ tài hoa gì, mỗi một bước nàng đi đều nơm nớp lo sợ, nhưng rất cẫn thận đi vững vàng từng bước, chưa từng có chút nào liều lĩnh.

Trên đời không thiếu người thông minh, tuy rằng nàng nhiều hơn người ta ký ức của một đời, nhưng vẫn chưa từng coi bản thân mình giỏi hơn người ta!

Bởi vì nàng biết, có một số người không cần sống lâu hơn nàng một đời cũng đủ để đem nàng dẫm nát dướt chân, cả đời cũng không thể xoay người.

Nàng luôn cẩn thận chú ý như vậy, vì sao vẫn bị người khác chú ý?

Hắn muốn có gì từ bản thân nàng?

Nàng không nghĩ ra, cho nên, nàng nhất định phải có một đáp án.

”Hướng Tả, mời chủ tử của ngươi đến đây.”

”Chưởng quầy...”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhìn về phía hắn, “Hoặc là ngươi nói cho ta biết cửa lớn Bạch phủ ở đâu, tự ta sẽ đến bái phỏng.”

Yết hầu Hướng Tả đắng chát, chắp tay cúi người, bước nhanh rời đi.

Trang Thư Tình lại nhìn về phía Dụ Quyên và Long Diễm Diễm, “Hai người các ngươi? Cũng là người của hắn sao?”

Ngày hôm nay Dụ Quyên nhìn thấy công tử và lão gia tử đến đây liền biết vị cô nương chưa trưởng thành trước mắt này vô cùng có khả năng sẽ

trở thành một chủ tử khác của mình, chưa cần nói đến việc nhiệm vụ thất bại thì cuộc sống sau này của các nàng sẽ có nhiều khổ sở, nếu trong phủ

thực sự có một chủ tử như vậy cũng không phải là chuyện xấu gì, so với việc hầu hạ mấy thiên kim tiểu thư này, vị ái nữ của đại thần nọ, thì thà rằng để Trang cô nương trở thành chủ tử của bọn họ còn tốt hơn nhiều.

Hiện tại Hướng Tả đã bại lộ, Từng Yến và Chu Châu bên cửa hàng kia là những người cùng được mua với Hướng Tả, chỉ sợ cũng không giấu được, nếu như để chưởng quầy biết các nàng cũng là người công tử an bày tới, khẳng định sẽ khiến cho chưởng quầy càng thêm tức giận, vậy...

”Chưởng quầy, ta... Chúng ta là người ngài mua về, là người của ngài, ngài không cần đem chúng ta trở về nơi đó, về sau chúng ta sẽ nỗ lực làm việc, có phải hay không, Diễm Diễm?”

Long Diễm Diễm cũng phản ứng theo kịp, quỳ xuống liên tục phụ

họa,“Chưởng quầy, chuyện vừa rồi ta nghe đều thấy hồ đồ, ta và Quyên Tử

giống nhau đều là người ngài mua trở về, làm sao có thể là người của người khác? Là chúng ta phúc lớn mới có một chủ tử tốt như ngài, ngài ngàn vạn lần phải tin tưởng chúng ta, chúng ta tuyệt đối trung tâm với ngài, quyết không hai lòng.”

Nói là nói như vậy không sai, nhưng nàng cũng không dám tin a!

Trang Thư Tình cười khổ, vẫy tay ý bảo hai người đứng dậy.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm nghe được Hướng Tả hồi báo, không có trì hoãn nửa điểm, lòng nghĩ hận không thể bay nhanh tới.

Mặc dù hắn không biết là mình làm sai chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Thư Tình đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia chờ hắn, hắn không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ, tuy rằng hắn cũng không biết loại cảm giác này có phải gọi là chột dạ hay không.

”Bạch công tử mời ngồi, Dụ Quyên, trâm trà.”

An tĩnh ngồi đối diện một lát, Bạch Chiêm vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào, từ giải thích này với hắn mà nói thật sự rất mới mẻ, hành động hắn làm luôn là trực tiếp ra tay.

”Ta lại không biết là mình lại có người như vậy giúp đỡ, nhưng mà ta cũng không muốn nghe thấy có người nói chuyện gì ở sau lưng, hết thảy bố

trí của cửa hàng này đều là do ta đề ra, hoa văn trong cửa hàng căn bản cũng là của ta, về sau này lợi nhuận của cửa hàng ta sẽ chia làm...”

”Ta không muốn thu lợi nhuận từ bên này.”

Lời bị đánh gãy, biểu tình Trang Thư Tình cũng không có nửa phần biến hóa, “Với Bạch công tử mà nói, tiền lãi một tháng của cửa hàng đại khái cũng không đủ mua những vật bày trí ở trong này, nhưng với một người dân nhỏ nhoi như ta mà nói lại đủ dùng rất nhiều năm, thậm chí cả

đời, ta không có lòng tham, cũng không muốn chịu khổ, mười phần ta lấy hai đã là Bạch công tử nhượng bộ, ta cũng sẽ cảm thấy an tâm.”

Lông mày Bạch Chiêm nhíu lại, “Ta không cần thiết.”

”Vậy thì mong Bạch công tử mang hết tất cả những thứ thuộc về ngài ở nơi này đi đi.” Trang Thư Tình chống lại tầm mắt hắn, không chút nào thoái nhượng, “Bao gồm cả tú nương.”

https://thuviensach.vn

chỗ đứng của cửa hàng này chính là tú nương và hoa văn, nếu không có tú nương xuất thân từ trong cung, thì phải dùng đến tú nương bình thường, như vậy thành phẩm làm ra cũng chỉ thuộc hạng trung.

Hướng Tả và Trần Nguyên đuổi theo sau nhìn nhau, trong đầu Trần Nguyên quyết định rất nhanh liền đi lên đoạt lại lời nói của công tử nhà hắn,“Chưởng quầy không muốn chiếm tiện nghi của người khác, nhưng chúng ta cũng không thể cầm quá nhiều, như vậy thì chia năm năm, như thế

nào?”

”Vốn ta góp không đủ sao có thể nhận được một nửa, vừa khéo hai phần là đủ.” Trang Thư Tình không nghĩ đến người trước mắt này lại khiến cho nàng tức giận đến cắn răng, tức không tức được giận không giận được, nhưng cũng không thể nào để cho người ta chịu thiệt, ánh mắt liền dừng ở

trên người Trần Nguyên, “Cửa hàng buốn bán rất tốt, hai phần đã không phải số lượng nhỏ, ta sẽ không chịu thiệt.”

Trần Nguyên cười khổ, “Cửa hàng này là một tay ngài làm ra, dù công tử có bỏ ra thì cũng chỉ là cho ngài mượn mấy thứ đáng giá đặt trong cửa hàng, thì những thứ này dù sao cũng chỉ là vật chết, nếu có ngày cửa hàng không mở cũng có thể thu hồi được, làm sao có thể nói là chiếm tiện nghi của cô nương.”

Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, thấy lời này cũng có lý, mấy thứ này mặc dù đặt ở đây, nhưng chỉ là đặt lên để trưng bày thôi, bất cứ lúc nào cũng không phải của nàng, hoàn toàn không cần tính toán chi li, đồng ý gật đầu,

“Ba phần, nếu không, ta cầm tiền cũng cảm thấy không được tự nhiên, mong là mọi người đừng từ chối.”

Trần Nguyên tuy rằng biểu tình nhìn không có nhiều biến hóa lớn, nhưng hắn rất rõ ràng mắt công tử như tia lửa đang chiếu vào hắn, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, công tử nhà hắn cũng là có ý tốt, nếu là người https://thuviensach.vn

khác không biết sẽ cao hứng thành cái dạng gì, nhưng Trang tiểu thư lại không giống như vậy.

kiêu ngạo của công tử liếc mắt liền có thể nhìn ra được, còn kiêu ngạo của Trang tiểu thư hoàn toàn là ở trong lòng, nàng khinh thường ân huệ cho không của người khác, cũng không có khả năng téếp nhận.

Bạch Chiêm lại đột nhiên mở miệng, “Vậy thì ba phần.”

Hắn có rất nhiều biện pháp khiến cho việc buôn bán trong cửa hàng tốt lên, ba phần cũng sẽ không thiếu.

Trang Thư Tình khẽ gật đầu, “Vậy phiền toái mọi người làm đơn, giấy trắng mực đen rõ ràng.”

Trần Nguyên tiếp nhận ý tứ của công tử, ngay trước mặt mọi người viết điều khoản lên giấy, một phần khế ước nét mực còn chưa khô rất nhanh đã đặt trước mặt hai người.

Nhìn không thấy có vấn đề gì, Trang Thư Tình thoải mái ký xuống, rồi lập tức đứng dậy.”Khế ước bán mình của ba người Hướng Tả, Từng Yến và Chu Châu ngày mai ta sẽ đưa tới, cửa hàng này về sau cần Bạch công tử

phải tốn nhiều tâm tư.”

Bạch Chiêm tùy ý đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, khẩu khí chưa bao giờ nghiêm cẩn như vậy: “Ta không có ý muốn trêu đùa nàng.”

”Cũng bởi vì ta biết như vậy nên càng không thể nào trách công tử

được.” Trang Thư Tình giương mắt nhìn hắn, trong mắt xoẹt qua một tia cảm xúc, ý nghĩa trong đó là gì, sợ là chính nàng cũng không giải thích được,“Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế ta quả thật đạ

nhận ơn của Bạch công tử rất nhiều, đa tạ.”

https://thuviensach.vn

Trịnh trọng vén áo thi lễ, Trang Thư Tình ôm Niệm Niệm đang ở một bên nhanh chóng rời đi.

Nàng cảm thấy hết mức khó chịu, không hiểu tại sao lại có chút ủy khuất, nhưng ủy khuất này nàng lại không thể nói ra miệng, càng khiến cho bực tức trong lòng nàng vơi đi.

Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng lại cảm thấy bản thân mình quả thật là quá đáng, người tiện nghi chiếm hết đều là nàng, người ta theo nàng đến nơi này để được cái gì? Ủy khuất cũng là người khác ủy khuất, nàng ủy khuất cái gì?

Lòng tự trọng của nàng khi nào thì rách nát thành như vậy? Là vì, con người bất đồng sao?

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 47: Từng Người Giở Trò Xấu

Hướng Tả không dám trở về nhà chưởng quầy như lúc trước, liếc mắt nhìn về phía công tử.

Trên mặt Bạch Chiêm lúc này đều là vẻ không hiểu, hắn thật sự không hiểu, vì sao rõ ràng là hắn đang giúp nàng, nàng cũng biết mình đang giúp nàng, nhưng sao lại mất hứng?

Nhưng vấn đề này có thể từ từ nghĩ sau đi, “Trần Nguyên, ta nhớ hình như có một loại thuốc có thể khiến cho tóc của người ta rụng hết phải không?”

Trong lòng Trần Nguyên vang lên một tiếng, “Công tử là muốn...”

”Nhàn rỗi như thế, vậy thì đi làm chút việc cho nàng đi, đợi khi nào thuốc phát tác thì nói cho ta biết. “

”Vâng.” Trần Nguyên ẩn ẩn có chút hưng phấn, haizz, thật sự là hắn nhàn rỗi đến mốc meo rồi.

Bạch Chiêm đứng ở xa nhìn tấm lưng của Trang Thư Tình.

Hắn không dám đến gần, theo hiểu biết của hắn với nàng, có lẽ nàng sẽ cảm kích một mảnh hảo tâm của hắn, nhưng nàng sẽ không nhận lấy, cũng giống như chuyện trong cửa hàng này vậy.

Nàng nói thiếu nợ ân tình của hắn, nhưng lại không có nửa phần cao hứng, vì vậy, phần ân tình này nàng không muốn nhận, chỉ là vì hắn đã làm, https://thuviensach.vn

nên nàng không thể không tiếp nhận.

Cho nên nàng tức không được, giận không xong, chỉ có thể hờn dỗi.

Chậm rãi đi một lúc, hắn cũng có thể lý giải được một chút suy nghĩ

của mình, không có người nào dạy hắn làm thế nào để lấy lòng một tiểu cô nương, hắn chỉ hành động theo bản năng giống như tiểu động vật đánh dấu địa bàn của mình, khi hắn còn chưa ý thức được tâm tư của mình với Trang Thư Tình thì hắn đã hành động rồi, cho nàng thứ tốt nhất, phái người đến bảo hộ nàng, hoàn thành việc nàng muốn làm.

Hiện tại hắn đã biết tâm ý của bản thân. Nhưng cục diện lại biến thành như vậy...

Bạch Chiêm thoáng có chút buồn rầu.

Tuy rằng hắn có tự tin là kết quả cuối cùng nhất định sẽ không thay đổi, nhưng quá trình này muốn hắn làm thế nào để vượt qua thật nhanh a?

Sau khi Liễu tứ hồi phủ liền trực tiếp đi tới sân của Liễu tam.

Nàng chướng mắt cái người bệnh không thể cách xa thuốc này, nhưng trên mặt trước giờ đều đeo lên người bộ dáng tỷ muội tình tâm.

Tổ phụ yêu thích Liễu tam. Cháu gái ở trong dòng họ, chỉ có nàng có thể nhìn thấy tổ phụ, chỉ có nàng mới có thể tự do ra vào thư phòng của tổ

phụ, luận về sự đặc thù tổ phụ đối với nàng, sợ là ngay cả tôn tử con dòng chính cũng không bằng nổi.

Nhưng một người không thể sống được, không thể có tương lai, thì chẳng thể làm nên được gì.

Hôm nay Liễu Tứ nàng là muốn đến nhìn bộ dáng yếu ớt đầy bệnh tật của nàng ta.

https://thuviensach.vn

”Tứ muội sao hôm nay rảnh rỗi lại đến chỗ tỷ tỷ?” Buông sách xuống, Liễu tam vén chăn nhỏ trên đùi lên cao để che lại cơ thể, hôm nay bên ngoài có gió lớn, ngay cả cửa nàng cũng chưa bước ra.

”Tất nhiên là đến xem tam tỷ.” Liễu tứ tiểu thư mím môi cười, “Tỷ lại đang xem sách sao? Cẩn thận bị thương mắt.”

”Tạ tứ muội quan tâm.” Liễu tam nhạt nhẽo đáp lại, trong đại trạch này, ai thật tâm, ai giả ý nàng đều nhìn rõ, dù có giả vờ cũng không thể gạt được nàng.

Thanh Thanh trâm trà, quy củ lui ra ngoài.

Thấy nàng nói chuyện vòng vo, Liễu Tam cũng không có đáp lời, chậm rãi đợi nàng nói ra ý đồ hôm nay nàng ta đến.

”Đúng rồi, tam tỷ, tỷ ở bên ngoài làm sao có thể nhận biết Trang Thư

Tình?”

”Duyên phận thôi.”

”Tam tỷ đừng dùng đến hai chữ duyên phận để gạt muội, chẳng lẽ còn có chuyện gì không thể nói thành lời sao?”

Nguyên lai là vì Thư Tình mà đến. Nghĩ đến chuyện Thư Tình từng nói với nàng, trong lòng Liễu Tam liền sáng tỏ, thì ra nàng ta vì nam nhân nên đến sao?

Mỉm cười một cái. Liễu tam nửa thật nửa giả nói: “Khi ta ra ngoài tìm danh y có cùng nàng gặp mặt một lần, hôm qua là nàng đến cảm tạ ta đã giúp nàng một chuyện, tứ muội hỏi cái này để làm gi?”

Liễu tứ tiểu thư cúi đầu giấu ác ý trong mắt, khi ngẩng đầu lên thì ý cười vẫn tràn đầy như trước, “Muội là đang lo lắng tam tỷ bị người ta lừa https://thuviensach.vn

thôi, tam tỷ ít ra ngoài, người nhận thức được cũng rất ít. Lòng người khó dò, không chừng có một số ngươi muốn tìm cách khiến cho tỷ tỷ thương tâm, tam tỷ, tỷ nên đề phòng tốt vẫn hơn.”

”Nói ngắn gọn, muội đang nói Trang Thư Tình là người muốn rắp tâm hại ta?”

”Ta chỉ nói như vậy thôi, cũng không phải là chỉ nàng.”

”Người ta quen biết không nhiều, nàng là một người duy nhất, nếu như tứ muội không chỉ nàng thì chỉ ai?”

Liễu tứ tiểu thư bị hỏi ngược lại, trên mặt có chút không nhịn được,

“Tam tỷ, muội có hảo ý muốn nhắc nhở tỷ, tỷ không tin thì thôi, sao lại bức người như thế, chúng ta là tỷ muội, ta làm muội muội của tỷ, còn có thể hại tỷ sao?”

”Tứ muội, muội nên trở về đi.” Liễu tam bưng trà tiễn khách.

Liễu tứ tiểu thư tức giận đến hận không thể tát một cái lên gương mặt lạnh nhạt kia của Liễu Tam, nhưng nàng không thể uổng công đến đây lần này, ấm thầm hít sâu một hơi áp chế cơn giận trên mặt, nở nụ cười, nói:“Tam tỷ, tỷ vẫn nên cẩn thận một chút, chớ có để ngoại nhân dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt, đợi đến khi tỷ thấy được ý tốt của muội muội thì lúc đó đã muộn.”

”Cảm ơn ý tốt của muội muội, Thanh Thanh, ta mệt rồi”

Thanh Thanh vội vàng đi vào nâng tiểu thư nhà mình dậy, cúi đầu không nhìn tới vẻ mặt tứ tiểu thư lúc này.

Đợi khi xác định Liễu tứ tiểu thư đã đi rồi, Liễu tam mới thấp giọng dặn nói: “Thư Tình sợ là đã bị tứ muội lưu ý rồi, nơi này cách cửa hàng https://thuviensach.vn

nàng không xa, ngươi nghĩ biện pháp đến cửa hàng của nàng một chuyến, nhắc nhở nàng một tiếng.”

”Vâng.”

Nhưng khi Thanh Thanh đến cửa hàng lại không nhìn thấy Trang Thư

Tình.

Từ sau khi về nhà mấy ngày, nàng cũng không bước ra đại môn nửa bước.

Bạch Chiêm ở bên ngoài đợi rất lâu, dùng hết tự chủ, cố gắng không chế chính mình không phá cửa xông vào.

Trong mắt Trần Nguyên nhìn ra không biết là có bao nhiêu cảm thán, ai có thể nghĩ được một công tử vô pháp vô thiên như vậy lại có thể vì Trang cô nương mà nhẫn nhịn đến mức này, nếu như lão phu nhân biết được, hẳn là sẽ vỗ tay cười to đi.

”Vẫn tránh không gặp mặt?” Khó có thể nhìn thấy được bộ dáng mệt mỏi này của nhi tử, hoàng đế rất thoải mái, nhưng thoải mái qua đi lại cảm thấy bất mãn, con của hắn có chỗ nào không tốt? Đối phương lại không tim không phổi mà đối đãi với hắn như vậy.

Hắn đột nhiên có một chủ ý, nhưng chưa kịp nhấc đầu lên đã bị ánh mắt của nhi tử liếc trở về, được rồi, từ khi hắn sinh ra cũng chưa từng bị đối xử như vậy, cũng chưa từng suy nghĩ vì người khác, đúng thật là, không phải thứ tốt đẹp gì.

Nhưng mà vài ngày nữa, hắn phải lập tức hồi cung.

Nói đến nói đến cuối cùng vẫn là lão gia tử cảm thấy chua xót, nhi tử

đối với hắn không có nửa điểm quan tâm như đối với con dâu a! Hơn một nửa cũng không có! Như vậy trong lòng hắn sao có thể thoải mái. Bạch https://thuviensach.vn

Chiêm không hiểu rõ hừ hừ hai tiếng, hắn kỳ thực cũng chẳng sốt ruột như

vậy. Trang Thư Tình dù sao vẫn còn quá nhỏ, huống chi nàng còn có hai năm hiếu kỳ, hắn dù khẩn cấp nhưng cũng không thể lập tức cưới người về

nhà ngay được. Con không bằng cứ từ từ mà tiến đến, coi như là… đúng, coi như là bồi dưỡng tình cảm đi.

Liếc mắt nhìn lão gia tử một cái, nhẩm tính ngày, “ngài còn chưa quay về sao?”

Lão gia tử lập tức dựng râu trừng mắt, “Con dâu còn chưa có lấy về, mới vậy mà đã không đứng về phía ta nữa rồi?”

”Việc ngài trở về có liên quan gì tới thê tử của ta, nàng vẫn còn nhỏ, ta còn chờ được” Bạch Chiêm không chút để ý nhìn ra ngoài cửa sổ.

”Ngài đã ở đây năm ngày rồi. Cũng nên trở về đi.”

Đúng vậy, hắn quả thật là cần phải trở về, một năm có thể có mấy ngày thư thái như vậy, hắn cũng thấy đủ rồi, nhưng mà a, “Xác định là nàng sao?”

”Vâng.” Bạch Chiêm cảnh giác nhìn về phía phụ thân mình, “Ngài cũng đừng làm cái gì cả, ta tự mình thực hiện, nếu ngài làm hỏng chuyện của ta, cả đời ngài cũng đừng nghĩ muốn uống trà của con dâu.”

Quy củ trong cung khác biệt, trừ đứa con trai trước mắt này, hắn thật đúng là không thể uống được, lão gia tử nhận mệnh thở dài. “Được, cái gì ta cũng không làm, chờ uống trà của con dâu. Con cũng đừng có đem người dọa chạy mất, nàng vẫn còn nhỏ a.”

”Cung nữ mười bốn tuối tiến cung còn thiếu sao? “

“...” lão gia tử bị nghẹn, không muốn lại tiếp tục nói chuyện với tiểu tử hỗn đản không biết lớn nhỏ này nữa.

https://thuviensach.vn

Cũng không phải chuẩn bị thứ gì, ngày kế lão gia tử liền trở về, lúc này Bạch Chiên hào phóng một phen, cho hoàng đế nhiều hơn nửa cân trà.

Lão gia tử cười đến mặt mày giãn ra, tâm tình tốt lên không ít.”Thế

này mới tốt, đúng rồi. Con không phải nói muốn đi khố phòng chọn sính lễ

sao? Khi nào thì đi? Nếu không thì cùng đi theo ta cũng được.”

Nghe được lời này, da mặt vị đại tổng quản đi theo hoàng đế nhiều năm liền co rút một hồi, nhớ đến thái độ hoàng thượng đối với mấy vị

hoàng tử trong cung, lại liên tưởng một chút đến vị trước mắt này, thật sự là cách biệt một trời, nhưng hắn cũng nhìn ra được, hiện tại bậy giờ, hoàng thượng hết sức cao hứng, tựa như là một vị phụ thân bình thường.

”Đại khái mười ngày nửa tháng, hoặc là sang năm, lúc ta đến ngài sẽ

biết.”

”Hảo hảo, đều theo con, ta tự mình chọn vài thứ tốt bỏ vào, miễn cho những thức khác bị con ghét bỏ, nói chúng không phải đồ tốt.” Biết tính tình nhi tử nhà mình, lão gia tử bất đắc dĩ, có một nhi tử có ánh mắt độc ác như vậy cũng là chuyện rất thống khổ, đồ ngươi thấy tốt nhưng ở trong mắt hắn lại không đáng giá một đồng, thứ đồ tầm thường khó có thể lọt vào mắt người khác, nếu như thực sự được hắn nhìn trúng, như vậy đủ để chứng minh những thứ đó có giá trị bất phàm, chỉ là do ánh mắt của ngươi quá tầm thường, nhìn không thấy được đồ tốt.

Nhưng đồng thời hắn lại vô cùng kiêu ngạo, nhi tử như vậy để khiến người ta ao ước có thể sinh ra một lúc mười người trăm người.

”Có cái gì cần thì cứ nói với ta, phụ thân chúc con đạt thành ý nguyện, có thể nhanh chóng ôm được mỹ nhân về nhà, đi thôi.”

Bạch Chiêm đứng tại chỗ nhìn theo đội ngũ đã đi xa, đang định đến cửa hàng một chuyến, chợt nghe thấy Trần Nguyên hô gọi hắn: “Công tử, người đợi chút.”

https://thuviensach.vn

Quay đầu lại, nhìn thấy thứ trong tay Trần Nguyên hắn cũng quên luôn ý định ban nãy muốn đi của hàng của mình, tiến nhanh lên phía trước đoạt thứ đó lại, nhìn chăm chú, thật nhỏ, thật tinh tế, đây là… kéo, là một chiếc kéo, nhưng lại có khác biệt rất lớn, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận trình độ sắc bén này của nó.

Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua phía trên, rõ ràng là chỉ đụng một chút, nhưng phần da phía dưới lại bị cắt ra, vết cắt rất nhỏ, Bạch Chiêm nhìn cũng không thèm nhìn chút máu trên đầu ngón tay, ngẩng đầu hỏi, “Chỉ làm ra được kiểu này? Không phải có bốn bản vẽ sao?”

”Trang tiểu thư đối với thứ này đều yêu cầu rất cao, hơn nữa bất kỳ đồ

vật nào chúng ta yêu cầu, bọn họ đều cẩn thận, bọn họ vừa tiếp tục làm, những thứ sau sẽ không quá khó khăn.

”Nói bọn họ làm nhanh lên một chút, trong tay Thư Tình sợ là không chỉ có mấy bản vẽ này thôi, còn nữa, trọng thưởng cho bọn họ.”

”Vâng.”

Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Trần Nguyên mặt mang ý cười, công tử

tiến bộ a, biết lợi dụng lý do có sẵn này để tới cửa, có một số việc bọn họ

không cần phải dạy, nhưng Trang tiểu thư thật lợi hại, chẳng những có thể

khiến cho công tử càng thmê tự chủ, mà lực nhẫn nại cũng cao hơn mấy phần.

Đây là chuyện tốt.

Chỉ cần Trang tiểu thư là chủ tử của bọn hắn, thì chuyện lão phu nhân lo lắng hẳn là sẽ không xảy ra.

Trang Thư Tình vài ngày nay cũng không nhàn rỗi, cửa hàng đã không còn là của nàng, tuy có vài phần thất vọng khi cầm ba phần tiền lãi kia, https://thuviensach.vn

nhưng vẫn dụng tâm vẽ không ít hoa văn, bản vẽ càng thêm đặc sắc xinh đẹp, càng hấp dẫn khách nhân.

Trừ việc vẽ tranh hoa văn, nàng cũng bắt đầu chậm rãi trau dồi lại những y thức lúc trước mình được học, nơi này không có sách thuốc để

nàng ôn tập, nàng phải nhân dịp mình còn chưa quên mà đem những điều nhớ rõ viết lại, coi như là ôn tập lại một lần nữa.

Những thứ này nàng đều dấu kĩ, ngay cả Trang Thư Hàn và Trương Tú Nhi cũng chỉ cho rằng nàng đang vẽ hoa văn.

Chuyện ở cửa hàng nàng cũng chưa nói, việc của Liễu Tam bây giờ

quan trọng hơn cả.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 48: Giả Bộ Hồ Đồ Không Biết Gì

Niệm Niệm thả người nhảy lên bàn, cũng không biết mấy thứ đang đặt trên này có tác dụng gì lại chiếm hết tâm tư của chủ nhân nó, bất mãn kêu“Ngao ô...”

Trang Thư Tình buông bút hoạt động ngón tay một chút, “Đói bụng rồi sao? Hay là khát nước?”

Niệm Niệm làm nũng cọ cọ nàng.

Trang Thư Tình cười, trong khoảng thời gian này Niệm Niệm đột nhiên trưởng thành rất nhanh, ý tứ biểu đạt càng ngày càng rõ ràng, tiếng kêu cũng dần thay đổi, nàng hiện tại khẳng định đây là một con sói con, nhưng lại không biết vì sao mà cái đầu của Niệm Niệm vẫn như vậy, một chút cũng không dài ra.

”Muốn đi chơi sao?”

Niệm Niệm lại cọ cọ nàng, nâng móng vuốt lên cho nàng xem.

”Lại ra ngoài chạy loạn.” Trang Thư Tình ôm lấy Niệm Niệm vò loạn bộ lông trắng bạc trên người nó, đe doạ “Cẩn thận bị người ta ôm đi mất.”

Niệm Niệm hừ hừ hai tiếng, một bộ dạng kiêu ngạo, lỗ tai giật giật, kêu một tiếng, nâng lên chân trước chỉ chỉ cửa viện.

”Ân, có xe ngựa đến đây sao?” Trang Thư Tình sửng sốt, trước cửa ồn ào.

https://thuviensach.vn

Người đến là ai trong lòng Trang Thư Tình cũng có thể đoán được, nhưng bởi vì biết, nàng mới không muốn đi ra ngoài cửa.

Nàng không muốn gặp người kia, cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt mới thích hợp.

Nhưng nàng cũng biết đối phương không phải người bị quy củ buộc chặt, nàng không ra, người ta cũng không nhất thiết không thể vào được.

Niệm Niệm nhìn chủ nhân một cái, “Ngao ô...”

Trang Thư Tình thở dài, đứng dậy đi ra ngoài đại môn, nàng có nhiều điều phải cố kỵ nhưng làm sao có thể chiếm thượng phong trước mặt người kia.

”Két...”

Bạch Lhiêm nhìn người mở cửa, ừm, khí sắc rất tốt, tay áo dính chút mực. Là do nàng đang ở nhà, nên trên đầu chĩ có một đóa quyên hoa nhỏ

màu trắng, mặc một thân bạch y. Khiến cho nàng càng thêm thanh lịch.

”Bạch công tử tới có việc sao?”

ánh mắt Bạch Chiêm có chút lộ liễu, hắn không biết thu liễm, cũng không biết là chuyện này có gì không đúng, với hắn mà nói, chuyện hắn hết thảy đều là đương nhiên, không có người nào có thể ép buộc hắn làm việc mình không thích.

”Cái này là thứ nàng muốn làm.”

Đưa cái kéo đựng trong hộp đến trước mặt Trang Thư Tình. Tất nhiên là không tinh xảo được so với kéo làm ra ở hiện đại, nhưng dù lớn hay nhỏ, thì độ linh hoạt đã vượt qua ngoài dự đoán của nàng. Lúc trước, đối với kỹ

thuật ở thế giới này, nàng căn bản không dám ôm nhiều kỳ vọng.

https://thuviensach.vn

Khi biết Hướng Tả là người của Bạch Chiêm, nàng liền biết bản vẽ

này đang ở trong tay ai.

Đây là thứ nàng một mực muốn làm cho bằng được. Nàng không thể

từ chối.

Sao có thể dụng tâm như vậy a, Trang Thư Tình kém chút thật sự đã tự

cho rằng bản thân mình có một dung nhan tuyệt thế, khiến đối phương phải kinh diễm.

”Mấy thứ khác vẫn còn đang làm, ta không biết những thứ này dùng để làm gì, nhưng ta đoán trong tay nàng hẳn là còn có những bản vẽ khác, ta dám nói ở Hội Nguyên Phủ này không ai có thể làm được tốt hơn so với người của ta.”

Trong lòng Trang Thư Tình cũng biết như thế.

Ở một địa phương nho nhỏ, ốm đau cũng có thể đe doạ đến tính mạng này, nàng tất yếu đã có chuẩn bị, cả đời này, chắc chắn sẽ có chỗ phải dùng đến.

”Ta trả tiền...”

”Ta không cần.” Bạch Chiêm là người thông minh, làm sao có thể

nhìn không ra mấy thứ này đối với nàng rất quan trọng. Tâm triệt để buông lỏng, nói: “Những thứ này ta không lấy tiền.”

“Vậy...”

Trang Thư Tình đang muốn nói vậy thì quên đi, Bạch Chiêm lại cắt lời của nàng.”Bất quá có thể dùng thứ khác để trả.”

”Thứ đáng giá để ta để ý nhất chính là ba phần tiền lãi.”

”Bạc, ta chướng mắt.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình âm thầm nghiến răng, biết rõ này nam nhân này đang gài bẫy nàng, nhưng nàng lại không có cách nào khác để cự tuyệt, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.

”Bạch công tử, mời nói.”

”Nói ở đây?”

”Có gì không thể nói với người khác, trừ phi Bạch công tử biết lời nói của mình có gì đó không ổn.”

Bạch Chiêm gợi lên khóe môi, “Lời nói như thế nào mới là không ổn?”

“...” Trang Thư Tình cho rằng hắn đang lấy lời này để bắt bí nàng.

Nàng quả thật cũng không thể nói ở trước nhà của Tú Nhi tỷ, đành phải nhượng bộ: “Công tử chờ một chút.”

Bạch Chiêm vừa lòng lui ra phía sau một bước. Hai tay vòng lên ngực xem đám người sắp xếp thỏa đáng.

Sau khi trở ra, Trang Thư Tình thay một thân xiêm y màu xanh nhạt, trên đầu cũng không cài thứ gì, nhìn tuy rằng vẫn mộc mạc, nhưng cũng khiến cho người khác liếc mắt đã biết mình đang trong thời kì hiếu tang.

Người đang để tang không thể tiến vào nhà người khác, quy của này, nàng hiểu, nơi này của Tú Nhi tỷ cũng coi như là một nửa nhà của nàng, cũng không có cố kị gì.

Không dùng đến tuấn mã cao lớn ở một bên, hai người đi bộ cách nhau khoảng cách hai bước, Bạch Chiêm đi phía trước, Trang Thư Tình đi sau, một trước một sau đến phố chính, vào trà lâu.

https://thuviensach.vn

Nhìn hắn vào nhã gian, Trang Thư Tình cũng không có phản đối, lần gặp măt này nàng cũng không tình nguyện, nhưng thay vì tránh, chẳng bằng thẳng thắn nói ra, mình rốt cuộc có cái gì để hắn coi trọng, nói đến cùng đáy lòng nàng cũng có vài phần tò mò.

Bạch Chiêm dùng thứ tốt nhất trong quán, đun lá trà trong hộp, nhìn cũng biết, trà này rất khó nhập khẩu, cửa mở ra một chút, người ở phía dưới tiến lên hô, “Trà đến.”

Giọng nói vừa dứt, có người từ dưới ném một bao gì đó lên, Bạch Chiêm nhìn cũng không thèm nhìn, cúi mặt pha trà, mặt mày như họa.

Một người thong dong như vậy, tùy ý như vậy, càng thấy được thân phận hắn bất phàm.

Nhìn cổ tay hắn tung bay, hương trà dần dần tản ra, tâm Trang Thư

Tình dần dần an ổn.

Hơi nước lượn lờ, Bạch Chiêm nhìn nữ tử trầm tĩnh phía trước, biết rõ nàng năm vừa mới mười bốn, nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn đều quên mất số

tuổi thật sự của nàng, nàng gặp chuyện rất bình tĩnh, giống như hiện tại.

Rõ ràng trong lòng có cảnh giác, rõ ràng không đồng ý đối mặt với hắn, nhưng dù có đối mặt giải quyết mọi chuyện cũng không chút rụt rè.

”Có thể nói cho ta biết, nhưng dùng cụ này có tác dụng gì không?”

Trang Thư Tình nâng mặt lên, bình thản trả lời, “Mổ bụng người.”

Bạch Chiêm làm sao có thể bị dọa, ngược lại còn gật đầu nói: “nhỏ

gọn tinh xảo, quả thật rất thích hợp, còn bao nhiêu nữa?”

Không đem theo Niệm Niệm trên người, ngày thường đều đặt nó vào trong túi Tú Nhi tỷ làm cho nàng, nhưng bây giờ trong túi chỉ có bản vẽ của https://thuviensach.vn

nàng, hôm nay là đến để đàm phán mua bán, nàng tất nhiên là mang hết toàn bộ.

Đem túi đặt lên bàn trà, “Toàn bộ đều ở trong này, không dối gạt Bạch công tử, ta quả thật rất muốn làm được những dụng cụ này, không biết Bạch công tử muốn dùng điều kiện thế nào để trao đổi.”

”Ta chưa nghĩ ra.” Bạch Chiêm thấy Trang Thư Tình nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy rất vui vẻ, “Quả thật chưa nghĩ ra, nàng còn có hai năm hiếu kỳ, ta không thể động tâm tư khác. Nhưng trừ việc này ra ta không thể

nghĩ ra được nàng còn có thứ gì mà ta cần.”

Ý tứ này đã biểu đạt quá rõ ràng, thậm chí lời nói ra cũng không ngoài dự đoán của Trang Thư Tình, công tử thế gia đùa bỡn con gái nhà lành. Sau khi chơi xong thì vứt bỏ, tiểu thuyết phim ảnh đều có, nhưng mà Bạch Chiêm này so với người bình thường lại có thể bỏ ra nhiều công sức như

vậy.

Nàng rất muốn nói rõ ý tứ cự tuyệt của bản thân, nhưng nàng lại không làm được, nàng cần những dụng cụ này, trừ phi tự bản thân người này có thể bỏ đi cái tâm tư kia, bằng không nàng có nói cái gì cũng không thể.

Cũng may nàng còn có hai năm hiếu kỳ, hai năm sau không nói trước được cái gì, có khi, người ta đã sớm ném nàng ra sau đầu. Như vậy, có cái gì lại không thể đồng ý. Đến lúc đó nàng cứ giả bộ hồ đồ không biết.

”Vậy chờ Bạch công tử nghĩ tốt rồi chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán tiếp cuộc giao dịch này.”

Thật vất vả mới mang được người ra ngoài, Bạch Chiêm làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội này, đầu óc vừa chuyển liền có chủ ý khác, “Ta nghĩ tốt rồi.”

https://thuviensach.vn

Nhanh như vậy? Trang Thư Tình ẩn ẩn có dự cảm không tốt.”Bạch công tử, mời nói.”

”Chuyển ra khỏi ngôi nhà kia, nàng hiện tại buôn bán cũng lời không ít bạc, muốn mua một ngôi nhà hẳn là không khó, nếu như không đủ, ba phần tiền lời trong cửa hàng có thể ứng trước cho nàng.”

Nàng mua được.

Việc buôn bán ở cửa hàng cũ vẫn rất ổn định, mỗi ngày ít nhất cũng có một trăm lượng, nhiều nhất cũng có ba bốn trăm lượng bạc, nàng không cần phải lo lắng nhiều, sau khi nàng biết được sự tình, nàng vẫn đồng ý nhận lấy ba phần tiền lãi này, bởi vì nàng biết người ta không để chút bạc này vào trong mắt, nàng cũng không thể làm cho chuyện trở nên quá khó coi.

Bạc trong tay nàng hiện tại thực sự đã dư giả.

Nhưng mà.”Ta ở nơi nào thì có liên quan gì tới việc này?”

”Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là có thể tự do ra vào nhà của nàng, hoặc là nói nàng phải ở một nơi để ta có thể tuỳ thời ra vào.”

”Bạch công tử đem thanh danh của ta đặt ở chỗ nào.”

”Ai dám lắm miệng, ta trực tiếp cắt lưỡi kẻ đó.”

Rõ ràng là lời nói kiêu ngạo vô cùng, nhưng khẩu khí lại vô cùng bình thản, đây là đặc quyền của quý nhân. Mà nàng, thì tính là cái gì?

Bối cảnh cách xa như vậy. Lại không có trưởng bối nâng đỡ, bên dưới còn có một đệ đệ tuổi nhỏ cần chiếu cố, nàng chính là người dưới đáy xã hội, sống phải cẩn thận chặt chẽ, tận lực không đi trêu chọc phiền toái, dù có bị đánh gãy răng cũng phải ủy khuất mà nuốt xuống, dù cho lần đó kém https://thuviensach.vn

chút nữa nàng đã phải nát thây dưới móng ngựa, nhưng không có người có thể cho nàng một cái công bằng, không có nơi nào có thể phân rõ phải trái cho nàng.

Không có gì so với việc an ổn mà sống quan trọng hơn.

”Không cần lộ ra loại vẻ mặt này.” Bạch Chiêm thêm trà cho nàng, bàn tay ở giữa không trung miêu tả mặt nàng một chút, “Như là muốn khóc nhưng lại không có nước mắt.”

”Bởi vì nước mắt không cần dùng đến.” Trang Thư Tình cúi đầu uống trà, “Ta đã đáp ứng với Tú Nhi tỷ sẽ không chuyển đi.”

”Trương Tú Nhi là quả phụ, đệ đệ nàng đã mười tuổi.”

Trong lòng Trang Thư Tình rên lên một tiếng, nàng luôn dùng cuộc sống ở hiện đại mà gán ghép cho nơi này, nhưng mà đã quên ở đây là cổ

đại, cũng đã quên người ở đây luôn trưởng thành sớm, mười sáu tuổi thành thân cũng là chuyện thường, nếu tính như vậy, các nàng quả thật không thể

ở nơi đó lâu hơn.

Khi đó Trương đại ca dẫn bọn họ đến nơi của Tú Nhi tỷ, cũng là vì nghe nàng nói muốn tìm người thân, nghĩ tỷ đệ bọn họ cũng sẽ không ở lại lâu.

”Ta chỉ có yêu cầu này, nếu nàng đồng ý liền đưa bản vẽ cho ta.”

Loại yêu cầu này nghe qua tuy đơn giản, nhưng thật sự là đơn giản sao?

Trang Thư Tình cười lạnh, đây thật là ý kiến hay, nàng chỉ là một thường dân, lại thường có quý nhân đến cửa, dù cho giữa bọn họ thật sự

trong sạch thì có ai tin chứ? Khi hắn đã chán ngấy trò chơi này, một cước liền đem nàng đá văng ra, đến lúc đó sao còn có ai dám tới cầu hôn?

https://thuviensach.vn

Đổi thành người khác sợ là tránh không kịp, nhưng đối với người đã hạ quyết tâm không thành thân là nàng mà nói cũng không sao cả.

Về sau không thành thân, cũng bớt lo bớt việc.

”Có thể.”

Ánh mắt Bạch Chiêm sáng ngời, cánh tay duỗi ra đem gói to kia cầm qua, giống như đang cầm đồ của mình vậy, lấy ra một bản vẽ nhìn xơ qua.

Hình dạng khác nhau, nhưng giống nhau là đều thật tinh xảo, có thể

dựa trên kết cấu này làm thành vũ khí thử xem.

”Bạch công tử nếu như không có việc gì khác vậy thì ta liền trở về.”

Bạch Chiêm nhận được cái gói này, đem bản vẽ bên trong lấy ra hết, trả lại gói đồ cho nàng, đứng dậy nói: “Đi thôi.”

”Ta biết đường.” Nhàn nhạt cúi người thi lễ, Trang Thư Tình mở cửa rời đi, cam tâm tình nguyện chuyển đi cùng với việc bị buộc chuyển đi thì nàng sẽ không cảm thấy có chút nghẹ khuất như vậy.

Bất quá nàng cũng không có gì khả năng phản bác lời của hắn, giao dịch đã thành.

Bạch Chiêm cũng không đuổi theo, đến bên cửa sổ, tầm mắt hắn nhìn theo người rời đi, xác định có người ở sau lưng bảo vệ nàng mới ngồi trở

lại.

Trần Nguyên thần không biết quỷ không hay từ đâu xông ra nói,

“Công tử.”

”Tình huống bên kia như thế nào.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 49: Tự Loạn Đầu Trận Tuyến

Công tử khó có khi chủ động hỏi chuyện hắn, Trần Nguyên nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức đi thẳng vào chủ đề chính, “Thuộc hạ vừa vừa nhận được tin tức, Liễu Tứ tiểu thư bị mắc bệnh lạ, tóc trên đầu đã bị rụng hết một nửa, những đại phu có tiếng ở Hội Nguyên Phủ đã mời đến toàn bộ

nhưng cũng vô dụng.”

Bạch Chiêm tập chung nhìn những bản vẽ, ánh mắt cũng không liếc nhìn Trần Nguyên một cái, “Nếu như có người giải được hiệu lực của thuốc, thì chỉ có thể là do Thanh Dương Tử kia vô dụng, hàng tháng mất trắng nhiều bạc như vậy để mua thuốc cho hắn, đến chút chuyện này mà cũng không làm được thì còn nhặt hắn về làm gì.”

Thanh Dương Tử là một đạo sĩ, Bạch Chiêm nhặt được ở trên đường, tất nhiên là Bạnh Chiêm hắn không phải là người tốt gì, chẳng qua là do lúc Thanh Dương Tử tỉnh lại thì cũng vừa khéo lúc hắn đi qua, bám hắn gắt gao không tha, Bạch Chiêm cũng không quá để ý, liền mặc hắn đi theo.

Sau này mới biết được là do hắn không cẩn thận ăn phải thuốc liệt nửa người do hắn chế ra, nếu không phải Bạch Chiêm nhặt hắn về, sợ là mệnh cũng đã không còn, càng không cần nói đến chuyện tìm dược liệu để chữa khỏi cho chính mình.

Nhìn thấy chân của Bạch Chiêm, hắn không chút do dự lập tức liền ôm lấy, tính thời gian thì hắn đi theo Bạch Chiêm cũng đã ba năm.

Liễu phủ.

https://thuviensach.vn

Những nha hoàn bà tử hầu hạ trong tiểu viện của Liễu tứ tiểu thư mấy ngày nay đều phải nhón chân mà đi, sợ rằng chỉ cần phát chút động tĩnh thôi cũng kích thích đến tứ tiểu thư.

Nhưng dù dù có cẩn thận thì cuộc sống hiện tại của các nàng cũng không thể tốt hơn chút nào, bị đập bằng chén trà vẫn còn nhẹ, ngay cả đại nha hoàn Minh Nguyệt hầu hạ bên người cũng bị Tứ tiểu thư tìm cớ đánh đập.

Bên trong phòng, đại phu nhân khẩn trương mở to mắt nhìn đại phu, liên tục hỏi: “Như thế nào? Đây rốt cuộc là bệnh gì?”

Đã là đổi đại phu thứ năm, nếu như không thể tra ra vấn đề thì...

Sáng hôm trước, lúc nhìn thấy nữ nhi bảo bối tỉnh lại nhưng tóc trên đầu gần như đều bị rụng hết, chỉ còn lơ xơ lại vào lọn. Đại phu nhân liền cảm thấy đầu óc choáng váng.

Đại phu nhíu mày nghĩ, rồi lại lắc đầu, “Thân thể tứ tiểu thư rất tốt.

Thứ cho lão phu học nghệ chưa tinh, thật sự tìm không ra được nguyên nhân của vấn đề, mong phu nhân mời người cao minh khác.”

”Cút! Cút! Đều cút hết cho ta!” Liễu tứ tiểu thư bao đầu lại, thời gian chỉ mới vài ngày nàng đã gầy đến nỗi hai gò má đều hóp vào trong, mắt trợn ra thật lớn, đại phu sợ tới mức lui về phía sau một bước, vội vàng hành lễ cáo lui với đại phu nhân.

Những ma ma bên người đại phu nhân lập tức lui ra ngoài. Tình huống tiểu thư bất luận là thế nào cũng không thể truyền ra ngoài, miệng của tất cả

đại phu đều phải được ngăn chặn.

”Nương, Nương, người cứu con, mau nghĩ biện pháp cứu con, nếu cứ

tiếp tục như vậy nữa, làm sao con còn có thể ra ngoài gặp người. Không bằng con chết đi.” tinh thần của Liễu tứ tiểu thư hoàn toàn hoảng loạn, https://thuviensach.vn

nàng ta ngẩng đầu lên khiến cho khăn bao ở trên đầu rơi xuống, mấy sợi tóc dài ngắn khác nhau tản ra, lộ ra đỉnh đầu ở giữa trống không bóng láng, trên khăn vải còn có một lọn tóc bay bay xuống dưới.

Liễu tứ tiểu thư thấy thế càng thêm uất ức, tựa vào lòng đại phu nhân gào khóc.

Đại phu nhân phụng bồi bên nàng cũng gạt nước mắt, sắc mặt ảm đạm, không giống như dáng vẻ thường ngày người ta gặp bà.

”Rồi sẽ có biện pháp, sẽ có biện pháp thôi. Nương đang nghĩ biện pháp.” Vỗ nhẹ lưng nữ nhi, đại phu nhân nỗ lực khiến bản thân táo lại, đời này của nữ nhi không thể bị hủy đi như vậy. Con gái của bà còn trẻ như

vậy, lại là lúc nghị thân,làm sao có thể... Làm sao có thể...

Bà chỉ có một trai một gái, nếu như chuyện nữ nhi có bệnh lạ bị truyền ra, sợ là sẽ bị đàm tiếu, thậm chí có thể nói ra những lời khó nghe.

Đúng, nàng không thể hoảng. Không thể loạn.

Liễu tứ tiểu thư ngẩng đầu lên, vẻ mặt luống cuống.”Nương, nương, nếu trị không hết thì làm sao bây giờ, nếu... Nếu tóc rụng hết nhưng không bao giờ dài ra nữa thì làm sao bây giờ, Con... Có phải con chỉ có thể vào am làm ni cô thôi hay không?”

”Sẽ không, tóc ai rụng rồi cũng sẽ mọc lại, ngay cả những hòa thượng và ni cô kia cũng phải cạo tóc định kỳ, tóc con tốt hơn nhiều so với bọn hắn, sao có thể không bao giờ dài nữa?”

”Không giống, con và bọn họ không giống, con là bị bệnh, không phải cạo tóc như bọn họ.” Vừa nói chuyện, nước mắt vừa chảy xuống, chỉ cần lấy tay xoa nhẹ một chút, tóc sẽ rụng đầy tay, “Nương, người xem, như thế

này làm sao có thể giống với bọn họ, con bị bệnh, cona bị bệnh, nhưng lại tìm không ra nguyên nhân gây bệnh, sẽ giống như Liễu tam kia...”

https://thuviensach.vn

Liễu tam...

Liễu tứ tiểu thư đột nhiên dừng tiếng khóc, đầu óc bắt đầu trở nên tỉnh táo lại, nhưng suy đoán trong lòng khiến nàng càng thêm sợ hãi, “Nương, con và Liễu tam là tỷ muội, người nói con có phải bị bệnh giống như Liễu tam hay không?”

”U Nhi, con không cần nghĩ loạn.”

Liễu tứ tiểu thư lúc này sao còn có thể nghe được những lời khác,

“Báo ứng, đây chính là báo ứng, trước kia con ngầm chê cười nàng ta là cái ấm sắc thuốc, nhưng tốt xấu gì dung nhan của nàng cũng không có vấn đề, tóc của nàng vẫn còn, nàng ta đi ra ngoài cũng không có bất kì ai nghị luận, chỉ trỏ, còn con thì sao? Về sau ngay cả cửa cũng không thể ra, còn bị

những tỷ muội khác ngầm chê cười, giống như những chuyện trước kia con làm với Liễu tam, nương, đây là báo ứng, ha ha, báo ứng!”

Đại phu nhân ôm cổ nữ nhi của bà đang sắp điên lên vì sợ hãi, cứng giọng an ủi, “Con đừng đem sự tình suy diễn như vậy, đại phu đều nói thân thể con tốt, chỉ là bị rụng tóc mà thôi, nói không chừng là do con ăn phải cái gì mới có thể bị như thế, con đừng tự doạ chính mình, U Nhi, U Nhi, con đừng tự doạ mình a.”

Liễu Trí U lên tiếng khóc lớn, nàng không làm việc gì đại gian đại ác, nàng cũng không coi mạng người như cỏ rác, bất quá chỉ ngầm sử dụng chút thủ đoạn nhỏ để mình sống tốt hơn thôi, vì sao lão thiên gia lại đối với nàng như vậy!

Bên này tuy rằng sống chết giấu giếm, nhưng mỗi ngày đều đổi đại phu vào cửa, sao còn có thể giấu giếm sự thật, tin tức Liễu tứ tiểu thư sinh bệnh lạ đã bị hạ nhân trong nhà ngầm truyền ra ngoài.

Cũng nhờ có những người “hảo tâm” đi truyền báo tin tức mà lời đồn đãi này dần dần truyền ra bên ngoài phủ.

https://thuviensach.vn

Liễu đại phu nhân dùng sức nắm bái thiếp trong tay, sắc mặt trầm như

nước.

Đại lão gia vừa về nhà, chưa kịp nói gì đã đến chỗ Liểu tiểu thư,“Chuyện gì mà lại gấp như vậy, còn cho những người đó ở ngoài nha môn đón ta? Bệnh của U Nhi nặng hơn sao?”

Đại phu nhân đem bái thiếp đưa qua, cái gì cũng không nói.

”Trương phu nhân muốn đến?” Đại lão gia nhất thời thay đổi sắc mặt,

“U Nhi thành ra dạng này sao có thể cho người khác nhìn thấy?”

Đúng vậy, sao có thể để người khác nhìn thấy, đối phương lại là phủ

chủ phu nhân, nhưng Liễu gia sao có thể từ chối người ta.

”Lão gia, người lặng lẽ chuyển U Nhi đi đi, tránh chuyện này trước đã, sau khi bệnh trị khỏi rồi thì lại nói tiếp.”

”Hiện tại?”

”Đúng, hiện tại, nhân lúc Trương phu nhân còn chưa tới, nhanh chóng đưa người đi, bộ dáng này của U Nhi tuyệt đối không thể đi gặp người, bằng không cả đời này sợ là sẽ bị hủy đi.”

Liễu đại lão gia bước chân đi ra rồi lại quay lại, “Quyên cho Ngận Âm tự một ngàn lượng tiền nhan khói, để U Nhi ở đó một thời gian ngắn, Trương phu nhân nếu tới thì nói U Nhi phải đi cầu phúc cho người nhà.”

”Vâng, lão gia, ta đi an bày ngay.” Đại phu nhân rốt cục an lòng một chút.”Ở chỗ của cha có nên...”

”Trong phủ đều truyền ra chuyện như vậy, nàng cho là cha không biết sao?” Liễu đại lão gia hừ một tiếng, “Cha chỉ là lười quản thôi. Nếu như

thật sự truy cứu tới củng thì chúng cũng không thể nào còn đứng ở đây.”

https://thuviensach.vn

Mặt Đại phu nhân trắng bệch, trong khoảng thời gian này là do nàng làm việc không có quy củ, bằng không thì sẽ không thể nào xuất hiện loại chuyện lớn như vậy, nhưng lúc này có nói cái gì cũng đã muộn, chỉ cần U

Nhi không lộ mặt ra, thì bên ngoài có truyền ra chuyện gì cũng chỉ là đồn đại, chờ khi U Nhi hết bệnh rồi thì lời đồn cũng sẽ tan biến.

Đúng, chính là như vậy.

”Còn đứng ở chỗ này làm gì. Trương phu nhân không bao lâu nữa sẽ

tới cửa.”

Đại phu nhân hít sâu một hơi, chuyện sau để sau này hãy nói, làm tốt việc trước mắt mới là đúng đắn.

Liễu Trí U vừa nghe nói nương muốn đưa mình đi liền hoảng sợ,

“Nương, người mặc kệ con có phải hay không? Người muốn ném con đi phải không? Liễu tam từ nhỏ bị bệnh như vậy nhưng đều được xem như

bảo bối mà nuôi dưỡng, vì sao mới lượt con liền bị vứt bỏ...”

Lòng đại phu nhân đau như bị dao cứa, mà con dao này lại do nữ nhi tự tay đâm vào, ôm ngực vừa nóng vừa giận nói:“Con nói mê sảng cái gì, nếu như ta không phải vì muốn tốt cho con, thì con còn có thể đi sao? Bây giờ ở bên ngoài những lời đồn đều đã lan rộng, Trương phu nhân đưa bái thiếp đến, con cho là bà ấy thật sự đến gặp nương sao, là tới để nhìn con đó, về sau con có còn muốn gả cho một gia đình tốt không?”

”Trương phu nhân muốn đến...” Liễu Trí U nháy mắt tỉnh táo lại.

Không cần người khác thúc giục tự mình bắt đầu dọn dẹp, hiện tại nàng thành ra cái dạng này nhất định không thể để cho người khác nhìn thấy, nhất định không thể.

”Không cần lo lắng. Con cứ từ từ, nương sẽ phái người đi chuẩn bị, đại sư trụ trì của Ngận Âm tự vốn có thiện ý, so với mấy đại phu có chút y danh mèo quào kia còn cao minh hơn, nhất định có thể trị tốt cho con.”

https://thuviensach.vn

Liễu Trí U liên tục gật đầu, nước mắt đều đã chảy xuống. bộ dáng kia thoạt nhìn thực rất đáng thương, đại phu nhân nhìn thấy vậy, nước mắt cũng rơi theo.

Đây là nàng nữ nhi mà bà nuôi lớn mười mấy năm a!

Tiễn Liễu Trí U đi trước. Chuẩn bị thỏa đáng nghênh đón Trương phu nhân tới cửa, nhưng đã đến giờ cũng không có đợi thấy người đến, chỉ có ma ma bên người Trương phu nhân đến đây đưa lên một câu xin lỗi, nói trong nhà có chuyện ngoài ý muốn chỉ có thể thất ước.

Đại phu nhân đột nhiên liền hiểu được, chuyện Hội Nguyên Phủ có thể

giấu giếm bất luận kẻ nào cũng không có khả năng giấu được Trương gia, chuyện U Nhi vừa đi phỏng chừng sau lưng Trương gia đã biết, nàng chỉ

cần đến đả thảo kinh xà liền có thể biết được đáp án.

Nếu không đi?

Lúc trước U Nhi luôn khiến cho Trương phu nhân yêu thích không thôi, được Trương phu nhân kính trọng vài phần, người đã đến sao có thể

không lộ mặt ra?

Nói bị bệnh? Vậy thì đúng rồi, Trương phu nhân tới thăm tiểu bối, vẫn như trước, không thể giấu được.

Bái thiếp vừa đưa ra, cũng đã đem tất cả đường lui cắt đứt.

Mấy ngày tâm thần nặng nề, lại được biết sự thật này, đại phu nhân rốt cuộc chống đỡ không được, thân mình nghiêng ngả hôn mê bất tỉnh, nguyên một phòng lớn nhất thời rối loạn.

Liễu tam mấy ngày chưa ra ngoài, sau khi biết được tin tức mang theo mấy thứ thuốc bổ, mặc quần áo và áo choàng đặc chế bước vào sân, Đại https://thuviensach.vn

phu nhân bị bệnh nàng cũng nên đi để làm tận cái hiếu tâm, không phải sao?

Nàng cũng biết được, những năm gần đây đại bá mẫu ngoài sáng trong tối khiến cho mẫu thân nàng khó khăn bất lực như thế nào nàng đều biết hết, không những thế, miệng còn nói lời ác khí, giờ bị như vậy cũng là báo ứng.

Những lời đồn đãi truyền khắp toàn thành Trang Thư Tình lại hoàn toàn không biết.

Những căn nhà Trương Thư Thành đề nghị nàng đều không thấy vừa lòng, trong thời gian chờ đợi này nàng cũng không nhàn rỗi, nàng đang chế

tạo loại thuốc tê, nhưng mà không phải thí nghiệm trên người động vật, là thí nghiệm trên người bản thân.

Sau vài ngày, miệng vết thương trên cánh tay cũng nhiều hơn, nhưng thuốc tê lại không hề có chút tiến triển.

Nàng quả nhiên đã suy nghĩ quá đơn giản.

Vừa ăn cơm vừa thất thần, Trang Thư Hàn nhìn không nhịn được, huých cánh tay tỷ tỷ một chút, nhìn thấy rõ ràng động tác của tỷ tỷ co rúm lại rồi một tiếng thở nhẹ, sắc mặt nhất thời thay đổi, lời muốn nói ra cũng nuốt về, buông bát đũa xuống nắm lấy tay tỷ tỷ, vén lên một đường trên tay áo.

Trương Tú Nhi kinh hô ra tiếng, “Đây là có chuyện gì? Thư Tình, muội làm sao có thể bị thương? Bôi thuốc chưa? Xem đại phu chưa?”

Trang Thư Hàn nghiêm mặt nhìn về phía tỷ tỷ, một bộ dáng đang chờ

nàng giải thích.

https://thuviensach.vn

Thật đúng là có khí thế của trụ cột gia đình, Trang Thư Tình vỗ vỗ tay hắn, buông tay áo xuống, “Không cẩn thận làm thương, chỉ làm da bị

thương, cũng không chảy nhiều máu, đã bôi thuốc vài ngày rồi, sẽ mau tốt thôi, không cần lo lắng.”

”Đây là vết thương bị dao nhỏ cắt, tỷ tỷ đụng phải chỗ nào, mà miệng vết thương lại chỉnh tề như vậy, không có khả năng là không cẩn thận, mấy ngày nay tỷ tỷ đều ở nhà, cũng ít ra cửa hàng hơn, tất nhiên không thể là người khác làm tỷ bị thương, tỷ tỷ, đây là tỷ tự làm mình bị thương có phải không?”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 50: Chuyển Nhà, Chung Sống

Có một đệ đệ quá mức thông minh có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, chỉ cần nghĩ muốn cho chuyện im lặng mà qua cũng không được, Trang Thư Tình buồn rầu nghĩ, nhưng kiêu ngạo trong lòng cũng càng sâu, đứa nhỏ thông minh như vậy, là đệ đệ của nàng đó.

”Tỷ tỷ đang làm một chuyện quan trọng, cho nên mới bị thương, tỷ tỷ

cam đoan, về sau sẽ không.”

”Đưa thứ tỷ đang làm cho đệ xem.” Những thứ nguy hiểm như vậy sao có thể để tỷ tỷ cầm, Trang Thư Hàn cũng không tiếp tục ăn cơm nữa, đứng dậy liền muốn kéo người về phòng, đột nhiên nhớ đến trên tay tỷ tỷ đang có thương tích, vậy tay kia không biết có bị thương hay không, vươn tay cầm lấy áo của nàng nhẹ nhàng vén lên.

Trang Thư Tình bất đắc dĩ, nhưng được đệ đệ quan tâm cũng thấy thật vui vẻ, cười cười an ủi Trương Tú Nhi, theo đệ đệ về phòng.

”Được rồi được rồi, việc nhỏ mà thôi, không đến mức phải tức giận như vậy.”

”Đây không phải việc nhỏ.” Trang Thư Hàn nghiêm mặt, “ trên người nữ tử sao có thể lưu lại vết thương, dù cho là tỷ không muốn lập gia đình cũng không thể tự làm đau mình như vậy.”

”Đúng đúng đúng, tỷ tỷ cam đoan về sau sẽ không làm như vậy, đừng nóng giận, được không?” Trang Thư Tình chớp ánh mắt, nỗ lực khiến bộ

https://thuviensach.vn

dáng của mình giống như đứa trẻ đã biết sai lầm, đang nhận lỗi, việc này khiến nàng có chút không quen, cũng không biết là giả bộ có giống không.

Bất quá thấy thần sắc đệ đệ đã dịu đi cũng không còn tức giận như vừa rồi.

”Tỷ, tỷ đem những thứ đó đưa cho đệ, những thứ có thể làm tỷ bị

thương không được phép giữ lại.”

“...” Nàng đi nơi nào tìm ra được những thứ này lần nữa chứ!

”Tỷ tỷ!”

Tăng thêm ngữ khí khiến Trang Thư Tình thở dài, ấn đệ đệ ngồi xuống, rồi lại ngồi đối diện hắn, vẻ mặt nghiêm túc, “Thư Hàn. trong tay tỷ

tỷ không có vật gì nguy hiểm, ít nhất hiện tại không có.”

Vỗ về miệng viết thương trên cánh tay, “Miệng vết thương này quả

thật là do tỷ làm ra. Là vì tỷ muốn thí nghiệm một loại thuốc, tỷ tỷ tự mình học được chút y dược, còn những chuyện khác, đệ cũng đừng hỏi nhiều, bất quá tỷ tỷ đáp ứng đệ, về sau sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy nữa.”

Trang Thư Hàn suy nghĩ một hồi lâu, mỗi ngày hắn đều đi sớm về trễ.

Tỷ tỷ hiện tại lại nhàn rỗi, nên việc tỷ tỷ nói học được chút tri thức về y dược hắn đương nhiên tin tưởng. Nhưng lại động dao lên bản thân...

”Thực sự sẽ không?”

”Nhất định sẽ không.”

”Được rồi, vậy đệ miễn cưỡng đồng ý.”

“Ừ.” Trang Thư Tình cười, tiểu gia này thật là, càng ngày càng dài dòng.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn bị cười đến mất tự nhiên, mặt có chút nóng, bỏ qua một bên đứng dậy nói: “Đi ăn cơm trước.”

Trương Tú Nhi nhướng người lên nhìn. Thấy hai tỷ đệ một trước một sau quay trở lại, không khí cũng không còn khẩn trương như trước, liền cảm thấy yên lòng, xới đầy hai chén cơm đưa cho hai người, cười nói:

“Mau tới đây ăn, đồ ăn đều đã nguội.”

Sáng sớm ngày kế, Trương Thư Thành đến chỗ của Trương Tú Nhi.

Lúc trước không biết thế nào nói với Tú Nhi tỷ chuyện chuyển nhà, nhưng dù sao đó cũng là chuyện phải làm, Trương Thư Thành biết nàng có yêu cầu chuyển nhà. Đến đây thì khẳng định đã tìm được nơi thích hợp, dù sao chuyển nhà cũng không thể vụng trộm chuyển đi.

Sau đó còn không biết Tú Nhi tỷ sẽ thương tâm như thế nào.

Gọi Trương Tú Nhi đang bận việc lại, Trang Thư Tình không nói nửa câu vô nghĩa.”Tú Nhi tỷ, muội tính chuyển đi.”

Trương Tú Nhi phản ứng đã có chút vượt qua đoán trước của nàng, thở dài một hơi nói: “Muội không nói thì trong lòng ta cũng đã đoán được, việc buôn bán của cả hai cửa hàng đều tốt, thuộc hạ lại có rất nhiều người làm việc, nơi này của ta quả thật không thể ở lại lâu dài. Cũng không còn cách nào khác.”

Tuy rằng lý do này với Trang Thư Tình mà nói cũng không phải vấn đề chính, nhưng nàng cũng không phủ nhận.” Mấy tháng nay Thư Hàn đã cao hơn rất nhiều, đệ ấy ở nơi này sợ là sẽ đưa tới cho Tú Nhi tỷ nhiều thị

phi, Trương đại ca hẳn là cũng có lo lắng như vậy.”

Trương Thư Thành không nói gì, trầm mặc coi như đồng ý.

https://thuviensach.vn

”Làm khó muội luôn phải suy nghĩ chu đáo mọi chuyện.” Trương Tú Nhi vỗ vỗ tay nàng, “Yên tâm chuyển đi, không cần lo lắng cho tỷ, mỗi ngày đều có rất nhiều tỷ muội phụng bồi ta, so với lúc trước lẳng lặng mà sống qua ngày đã tốt hơn rất nhiều, dù sao ta cũng làm ở cửa hàng của muội, không sợ không thể thấy được muội.”

Thái độ Tú Nhi tỷ khiến Trang Thư Tình tâm an không ít, lúc trước là nàng suy nghĩ không chu toàn, cho người ta nhiều hứa hẹn như vậy, thế mà mới chưa bao lâu đã thất hứa, việc này đối với một người coi trọng lời hứa như nàng giống như tự đánh bản thân mình một bạt tai.

”Muội và Thư Hàn nếu có rảnh sẽ đi qua thăm tỷ.”

”Tốt, muội phải nhớ kỹ lời này đó.” Hốc mắt Trương Tú Nhi đã ửng đỏ,“Hẹn người ta đến xem nhà thì đi nhanh đi, ta cũng phải đi làm nữa.”

Tòa nhà này rất hợp tâm ý nàng, giá cả trong phạm vi có thể tiếp thu, Trang Thư Tình thống khoái thanh toán bạc.

Trương Thư Thành cầm lên một phần kế ước của mình, nhìn vị cô nương chưa trưởng thành trước mắt này có thể thoải mái mà lấy ra số bạc có thể khiến cho một gia đình nghèo sống qua một đời áo cơm không lo như vậy, hắn cẩm thấy thật may mắn là mình chưa có bất kỳ tâm tư nào với nàng.

Không phải đối phương không tốt, mà là nàng quá tốt.

Trong khoảng thời gian ngắn nàng lại có thể làm được chuyện như

vậy, người a, có mấy ai làm được như nàng?Nhưng nàng chẳng những có thể làm được, mà còn có thể làm rất tốt.

Người như vậy, hắn với không tới, cũng không thể nào thuộc về hắn.

https://thuviensach.vn

”Từ khi đến Hội Nguyên Phủ đã phiền toái Trương đại ca không ít, thật sự đa tạ.”

Trương Thư Thành giơ giơ ngân phiếu trong tay lên, “Muốn tạ cũng đã ta tạ, muội phiền toái mỗi một việc ta đều có lợi, phiền toái như vậy ta còn chê ít.”

Trang Thư Tình cười, quay đầu nhìn tòa nhà, nơi này, sau này sẽ là nhà nàng, là gia đình của nàng và Thư Hàn, chờ đến khi Thư Hàn trưởng thành, đến thời điểm thành thân nàng sẽ mua một chỗ khác làm tân phòng cho bọn họ, nơi này, là nơi để nàng sống đến già.

Nhân dịp trường học cho nghỉ một ngày, hai tỷ đệ lặng yên không một tiếng động chuyển đến nhà mới, Trương Thư Thành giúp đánh xe, qua lại hai chuyến cũng không quá mệt mỏi.

Cũng không thể ở lâu bên ngoài, Trang Thư Tình lưu Trương Tú Nhi lại cùng nhau ăn bữa cơm tân gia.

Nhà mới tuy rằng là ở ngoại thành, nhưng lại không giống như chỗ

của Trương Tú Nhi, nhà ở phía nam cũng tương đối sạch sẽ, nơi này cách nội thànhkhông xa, mặc kệ phương diện đi lại hay chỗ ở đều rất hợp tâm ý nàng.

Trang Thư Tình là thật sự tính sẽ ở nơi này cả đời, cho nên những việc này nàng đều rất để bụng.

Những thứ không hợp tâm ý đều thay mới toàn bộ, nhưng những thứ

thay đổi cũng không nhiều, chủ nhân lúc trước của căn nhà này rất dụng tâm bố trí, phần lớn những đồ vật trong nhà đều có thể lưu lại, Trang Thư

Tình cũng không phải người quá thực dụng, nên cũng không để ý nhiều.

Dàn xếp xong ngày thứ hai, nhà mới của nàng liền nghênh đón người đã dự kiến trước.

https://thuviensach.vn

Đem những thứ Trang Thư Tình cần đều đã làm tốt đưa tới cho nàng, Bạch Chiêm tùy ý nhìn, rất vừa lòng những thứ trong phòng không có thay đồi nhiều, hiển nhiên ngôi nhà này rất hợp tâm ý nàng, cũng không uổng công hắn tìm toàn bộ những căn nhà ở Hội Nguyên Phủ, rồi nói Trần Nguyên mua lại ba nơi, cuối cùng cũng không có tính sai.

”Không mua thêm hạ nhân sao?”

Đương nhiên là muốn, căn nhà này tuy rằng thiết kế khéo léo nhưng lại chia ra hai phần trước và sau, hai nơi đều rất rộng, nếu như có người quản lý thì việc gì nàng cũng không cần làm, nhưng mà...

Nghịch nghịch những dụng cụ phẫu thuật quen thuốc đến cực điểm kia, Trang Thư Tình yêu thích không muốn buông tay, cũng giúp cho nàng tìm lại cảm giác quen thuộc khi sử dụng, Trang Thư Tình mở mắt ra, “Ta không muốn mua thêm người khác.”

Đây chính là một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng đi.

”Ta cũng sẽ không cho người đến.” Bạch Chiêm sờ sờ mũi cũng không biện giải cho mình, khó có lúc hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, là do Trang Thư Tình đoán đúng ý nghĩ của hắn a.

An toàn là vấn đề lớn, hắn sao có thể yên tâm giao cho người khác.

”Nếu thực sự như vậy thì tốt.” Trang Thư Tình nhìn không thấu người này, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, nàng cũng không tin, nàng không nói cho hắn biết chỗ nàng mua người, sao đột nhiên lại có thể bị hắn nhét người vào.

”Những thứ này đều có thể làm được hết sao?”

”Có mấy thứ có chút khó, nhưng vấn đề hẳn cũng không lớn.” Hắn đã điều người đi võ quốc, dù có vấn đề cũng sẽ không thành vấn đề.

https://thuviensach.vn

Đề tài quyết định xong, cả hai người đều trầm mặc.

Trang Thư Tình không biết nói cái gì, dù sao lúc trước hai người cũng không thoải mái, nàng đối với người này có chút bài xích, Bạch Chiêm còn đang không biết nàng có vấn đề gì, người đều đã ở trước mắt, thì còn có vấn đề gì? Hắn thật sự an tâm.

Bất quá hắn cũng đã nhìn ra được đối phương không được tự nhiên, liền chủ động mở miệng, “Nàng...”

”Ngươi...”

Đồng thời mở miệng hai người nhìn nhau, tâm tình Bạch Chiêm rất tốt

“Nàng nói đi.”

Trang Thư Tình suy nghĩ một chút, rồi hỏi, “Bạch công tử có biết đại phu nào ở Hội Nguyên Phủ có y thuật tốt nhất không?”

Bạch Chiêm cả kinh, nhanh chóng ngồi thẳng người, không quan tâm đến lễ nghĩa tiến lên lôi kéo nàng, xem trái xem phải, “Chỗ nào không thoải mái? Là nơi nào... Hay là có chuyện gì?”

Lôi kéo một chút, tay áo Trang Thư Tình bị vén lên, vừa khéo lộ ra mấy chỗ vết thương, Bạch Chiêm nhíu mày đẩy tay áo lên, miệng vết thương chung quanh đều lộ ra.

Do đã bôi thuốc vài ngày nên miệng vết thương đã khép lại, nhưng muốn vết thương lập tức biến mất là chuyện không thể.

Bạch Chiêm gắt gao nhìn chằm chằm Trang Thư Tình, gằn từng chữ

hỏi, “Sao! Lại! Như! Vậy!”

Trang Thư Tình muốn thu tay, nhưng lại bị tay đối phương kìm lại, nàng vừa đau, vừa muốn thu tay lại.

https://thuviensach.vn

Nhất thời nàng cũng có chút giận, “Bạch công tử, đây là chuyện riêng của ta, không có liên quan đến công tử.”

Lời này không phải lần đầu tiên Bạch Chiêm nghe được, nhưng mỗi một lần nghe đều cảm thấy tức giận, nhất là lúc này, tính cách vô pháp vô thiên liền lập tức nổi lên, “Vậy lập tức trở thành có quan hệ thì như thế

nào?”

Trang Thư Tình mạnh mẽ ngẩng đầu, phát hiện nam nhân này nói thật, hơn nữa còn có dấu hiệu sẽ lập tức thực hiện, nếu như gặp phiền toái với người này, nàng tuyệt đối không thể nói lí lẽ, chỉ có mang ô danh trên lưng.

Gần như không cần cân nhắc, Trang Thư Tình liền lựa chọn, “Ta nói.”

Bạch Chiêm bất động, không nói chuyện, chỉ nhìn nàng.

”Ta đang điều chế một loại thuốc, chỉ có thể thử nghiệm lên bản thân mới có thể biết được thuốc có tác dụng hay không.”

”Cho nên vết thương này là tự nàng làm ra.” Bạch Chiêm khẳng định, mắt chuyển qua chỗ vết thương, hắn liền nghĩ, “Nàng không phải đại phu, việc này không phải chuyện nàng phải làm.”

Trang Thư Tình lúc này thật sự nổi giận, “Bạch công tử, ta nên làm cái gì, không nên làm cái gì cũng không tới phiên ngài quyết định, cho dù ta không phải đại phu, ta cũng có thể trở thành đại phu!”

Nhìn nàng phẫn nộ mà ánh mắt càng thêm sâu thẳm, Bạch Chiêm có chút bị cuốn hút, cũng quên mất mình đang tức giận, “Nàng muốn làm đại phu?”

Cảm giác được người đang cầm tay nàng không còn khẩn trương như

lúc trước, Trang Thư Tình mạnh mẽ thu hồi tay lại vòng ra sau lưng, nhưng https://thuviensach.vn

vẫn nhận thấy xúc cảm trên tay vẫn chưa biến mất, không được tự nhiên cọ

cọ lên áo, “Chưa từng nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ.”

Bạch Chiêm nhìn nàng một hồi, “Nàng muốn điều chế loại thuốc gì?”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 51: Lợi Dụng Hay Bị Lợi Dụng?

Thân phận của Bạch Chiêm không đơn giản, Trang Thư Tình không phải người mù, tất nhiên là nhìn ra được, người như vậy có thể tiếp xúc được là quá xa vời so với một người bình thường như nàng, địa vị, đặc quyền giai cấp, là thứ nàng không thể sánh bằng, cho nên nàng mới có thể

hỏi về chuyện đại phu với hắn.

Sở trường của nàng không phải điều chế thuốc, tự mình làm ra thì nàng không có khả năng đó, mà phải mượn lực ở ngoài...

Bạch Chiêm là người duy nhất nàng có thể nghĩ đến.

Trang Thư Tình lúc này mới phát hiện, nàng theo bản năng lựa chon như vậy, bởi vì hắn đã từng giúp nàng vài lần, nên ở trong lòng nàng, hắn có vị trí không giống với người thường?

Hay là nói, bởi vì có hắn trợ giúp, nàng liền nổi lên tâm tư lợi dụng hắn?

Trang Thư Tình mím môi, cần gì quản tại sao, có thể giải quyết vấn đề

này mới là chuyện quan trọng nàng cần làm, dù là lợi dụng thì như thế nào?

Thế giới này, người và người đều không phải lợi dụng và bị lợi dụng sao? Chậc, việc gì nàng phải đi nghĩ những chuyện không liên quan, trước mắt, việc Liễu Tam mới quan trọng hơn cả.

Hít sâu một hơi, Trang Thư Tình chống lại tầm mắt Bạch Chiêm, bởi vì hắn quá mức dùng sức mà có chút khí thế bức nhân.

https://thuviensach.vn

”Ta cần một loại dược liệu có thể khiến người ta mất đi tri giác, dù có lấy dao cắt thịt trên người, cũng không cảm thấy đau, người sử dụng có thể

mất đi tri giác trong thời gian dài, nhưng điều kiện là không thương hại đến đối phương.”

Bạch Chiêm nhíu mày, đề tài này Thanh Dương Tử hẳn là sẽ rất thích.

”Theo ta hồi phủ.”

”Lý do.”

”Trừ ta ra nàng muốn người khác có thể tự do ra vào nơi này?”

Dù sao thì ta cũng chưa từng hoan nghênh ngươi đến, Trang Thư Tình ở trong lòng nói thầm, nhưng không có do dự nhiều, thu thập một số thứ

liền rời đi theo Bạch Chiêm.

Nếu như nàng không hiểu sai lời nói của Bạch Chiêm thì hẳn là hắn biết một người có thể giúp nàng.

Chỉ mong là nàng đoán không sai.

Nàng không chút ngoài ý khi thấy Bạch phủ ở trong nội thành.

Chỉ là chuyện ngoài ý muốn với nàng còn nhiều hơn như vậy.

Không có bảng hiệu, một bước tiến vào đại môn, nàng liền nhìn thấy bên trong có mấy người đang đánh nhau đến mây bay nước chảy, càng xem càng náo nhiệt. Lại nhìn về phía bên cạnh một chút, thấy hai người bên kia cũng đang đánh nhau, cạnh đó còn có một bàn ba người đang ngồi phẩm trà, cũng có người đang đánh cờ.

Bạch phủ này so với Bạch phủ trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác nhau, nếu như không biết vị trước mắt này là quý nhân, nàng sẽ lập tức cho rằng đây là cứ điểm của môn phái trong giang hồ mới đúng.

https://thuviensach.vn

Nhưng mặc kệ là những người này đang làm việc gì, khi nhìn thấy Bạch Chiêm đều dừng tay thi lễ, suy nghĩ của nàng liền trở lại.

Nàng không quay đầu. Cho nên không thấy được nhưng người phía sau vẻ mặt hứng thú dạt dào cho nhau một cái ánh mắt, bọn họ đều tham gia ván bài này. Nếu như công tử đã dẫn người về nhà, vậy hẳn là đã có kết quả đi.

Trần Nguyên bước nhanh đến nghênh đón, ngầm trừng mắt nhìn đám người đang xem náo nhiệt mà không biết sợ là gì này, “Công tử, Trang tiểu thư.”

Trang Thư Tình cũng không dám nhận lễ của hắn. Thối lui nửa bước tránh ra, nhàn nhạt vén áo thi lễ, “Không dám nhận lễ của quản gia.”

Trần Nguyên lại nào dám chịu lễ của nàng, vội đổi đề tài khác, “Công tử có gì phân phó.”

”Gọi Thanh Dương Tử lại đây.”

”Vâng.”

Bạch Chiêm mang theo người về chính viện ngồi xuống.

Nơi này an tĩnh hơn, hạ nhân tới lui đều rất nhẹ nhàng, nha hoàn đi lại vạt áo cũng không đung đưa nửa phần, so sánh với nơi này, Liễu phủ mà nàng từng đi qua rõ ràng là kém cỏi hơn một bậc.

Nghĩ đến Liễu phủ Trang Thư Tình liền nghĩ đến Liễu tam tiểu thư

đang bị bệnh tật tra tấn.

Nàng là bác sĩ. Đời trước nàng bỏ ra một phần ba quãng đời nghiên cứu trong ngành, dù cho thay đổi thân xác cũng không có cách nào thay đồi được sự thật này.

https://thuviensach.vn

Rõ ràng biết bệnh nhân bị bệnh gì, rõ ràng mình có thể trị. Nhưng bởi vì những nguyên nhân khác mà không thể trị bệnh cho họ, nàng thật sự làm không được.

Có một thân thể khỏe mạnh ai mà không muốn, nào có ai lại muốn mình phải chịu đau đớn, nhưng vẫn có người đang phải thừa nhận nỗi đau ấy, giống như Liễu tam, thân thể đã phải chịu đựng sự dày vò mười mấy năm nay.

Nàng thậm chí đã suy nghĩ. Chỉ cần những thứ này được chuẩn bị đầy đủ xong tất cả, không sợ nàng bị người khác lên án. Chỉ cần người bệnh tin nàng, nàng nguyện ý tiếp tục cầm dao phẫu thuật.

Nàng chưa bao giờ coi việc cứu vớt thế nhân làm nhiệm vụ của mình, nàng chỉ là cảm thấy không thể chịu được khi nhìn thấy người khác phải chịu tra tấn vì bệnh tật.

Trước đó không lâu nàng còn vốn chỉ định chuẩn bị cho cuộc sống bình thản sau này của bản thân, mặc kệ người khác có như thế nào, nàng chỉ vì nàng, vì người thân của nàng, nếu không phải bị ép buộc nàng cũng sẽ không đi tới hiểm cảnh.

Còn hiện tại bây giờ? Con người a, trời sinh quả là mâu thuẫn?

”Đang nghĩ cái gì?” Bạch Chiêm đem trà đổ vào một chén nhỏ đưa tới tay Trang Thư Tình.

Ở trong phòng an tĩnh, nhìn thấy một màn như vậy khiến cho khoé mắt những hạ nhân đang ẩn mình kia đều cảm thấy rùng mình, trà của công tử, dù có là lão gia tử cũng ít khi mới có thể uống được! vị trước mắt này, sợ là thật sự sẽ trở thành nữ chủ nhân của Bạch phủ, nhìn thái độ của công tử, bọn họ tất nhiên phải càng thêm cung kính mới được.

https://thuviensach.vn

Bị hương trà thơm nồng vây quanh, chút bài xích trong lòng Trang Thư Tình rút đi rất nhiều, tầng bảo hộ mình kia cũng bất tri bất giác có một tia buông lỏng.

”Người nhàn rỗi nên nghĩ nhiều, có nghĩ gì thêm cũng vô dụng, chờ sự

tình xảy ra trước mắt, những điều nghĩ dù nhiều hơn nữa cũng trở nên không tưởng.”

Bạch Chiêm mẫn cảm cảm giác được nàng đã thả lỏng, mặt mày vô ý thức mang theo một chút ý cười yếu ớt, “Vậy thì không cần nghĩ nữa, trời cũng không thể sụp xuống được.”

Đúng vậy, Trời cũng không thể nào sụp xuống được.

Trang Thư Tình uống một ngụm trà, hương trà quấn quanh đầu lưỡi khiến tâm tình nàng càng thêm thả lỏng.

”Công tử, Thanh Dương Tử đến.”

”Đi vào nói chuyện.”

Trần Nguyên giương mắt nhìn hai người, so với bộ dáng đối trọi gay gắt lúc trước thì hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, thấp thỏm trong lòng cũng liền buông xuống.

Thanh Dương Tử một thân áo choàng đạo sĩ như trước, nhưng mà nhìn chiếc áo này thật sự là bẩn không thể nào nhìn được.

Thấy công tử nhíu mày, Trần Nguyên cười khổ, hắn đã nói người chuẩn bị để tên này tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến gặp công tử, nhưng gia hoả

này sống chết không chịu, nói sẽ chậm trễ công tử, khiến cho Trần Nguyên thực hận không thể trực tiếp đánh người hôn mê rồi ném vào nước.

”Trừ nhà xí, bảy ngày nay hắn không ra khỏi phòng.”

https://thuviensach.vn

Thanh Dương Tử tuyệt không cảm thấy việc này có cái gì không đúng, bị người của hiệu thuốc bắt được nên tâm tình của hắn đã không tốt, nghe thấy Trần Nguyên nói như vậy lập tức liền phản bác, “Bảy ngày thì tính cái gì, một tháng không di chuyển cũng không có gì ngạc nhiên.”

Thấy hắn nói tự nhiên như vậy, da mặt Trần Nguyên hung hăng co rút, lười phản ứng lại hắn, có bản lĩnh thì đi trêu chọc công tử đi.

Thanh Dương Tử dám sao? Đương nhiên là không dám, thái độ lúc hắn đối với Bạch Chiêm liền lập tức liền thay đổi, cười đến mười phần nịnh nọt,“Công tử, ngài tìm ta có việc sao? Có phải còn muốn lấy thêm loại thuốc rụng...”

”Khụ...” Trần Nguyên vội đánh gãy lời nói của hắn.

Thanh Dương Tử nháy mắt mấy cái. Lời này không thể nói? Bộ dáng hiểu ra gật đầu, “Công tử ngài muốn loại thuốc khác? Chỉ cần ngài nói, dù cho ta không có cũng có thể luyện ra cho ngài.”

Trang Thư Tình bật cười. Nàng thích người thẳng thắn.

”Vị công tử này...”

”Ta gọi là Thanh Dương Tử.”

Tươi cười của Trang Thư Tình càng sâu, “Thanh Dương Tử, ngươi có loại dược có thể khiến người khác mất đi tri giác hay không? Dù có động dao ở trên người, hay cho dù có chảy máu cũng không cảm thấy đau đớn.”

”Có, rất dễ, ngươi muốn sao?”

”Không phải cho kẻ thù dùng.” Trang Thư Tình đem yêu cầu của thuốc này nhất nhất nói ra.

https://thuviensach.vn

Tóc Thanh Dương Tử bị hắn vò bừa đến lộn xộn, “Chưa có thử qua loại thuốc này, chắc là không khó lắm. Ta đi thử xem.”

Nói xong hắn liền thực cao hứng chạy mất, Trần Nguyên ở bên ngoài.

Ở trong Bạch phủ này, có thể dọa người nhất chính là gia hỏa này! Cố tình ở trước mặt Trang tiểu thư lại…, mong là công tử sau khi quay đầu trong cơn tức giận đừng có đem Thanh Dương Tử đi rút gân lột da.

Lúc này Trần Nguyên lại liệu sự sai lầm rồi.

Thấy vẻ mặt Trang Thư Tình so với lúc nãy còn vui vẻ hơn, Bạch Chiêm hiện tại càng thêm cao hứng, nghĩ về sau có phải nên thường xuyên đem Thanh Dương Tử theo hay không. Có thể khiến Thư Tình cười coi như

là có tác dụng, dù sao cũng so với việc cả ngày ở trong hiệu thuốc lãng phí dược liệu còn tốt hơn rất nhiều.

”Thanh Dương Tử là đại phu sao?”

”Hắn chính là đạo sĩ, những thứ khác không học được, nhưng lại có được một tay nghề luyện được tuyệt đỉnh, ngươi muốn có loại dược gì chỉ

cần tìm hắn, hắn đều có thể làm ra được, nhưng thuốc hắn làm đều lung tung lôn xộn, nhiều khi chính hắn còn ăn lầm thuốc của chính mình.”

Từ Bạch Chiêm mà biết chút chuyện của Thanh Dương Tử, Trang Thư

Tình đối với hắn tin tưởng hơn mấy phần. một chuyến này đến Bạch phủ

cũng coi như là có ích.

Trần Nguyên liếc mắt nhìn công tử, trong lòng cảm thán, công tử thật cẩn thận, công tử rất ôn nhu, công tử cười có thể khiến người khác đui mù...

Đảo mắt đã là giữa tháng mười hai, tuyết trắng bay tán loạn, cách cuối năm ngày càng gần.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình mua hai nam ba nữ, nam nhân lớn tuổi môt chút gọi là Chu Thất, từ giờ hắn là người gác cổng. Một đứa nhỏ chín tuổi làm thư

đồng cho Thư Hàn, đặt tên cho hắn là Nguyệt Minh. Một phụ nhân ba mươi tuổi làm nương tử quản việc trong nhà, một đôi tỷ muội mười lăm tuổi tên là Bảo Châu và Nam Châu phụ trách dọn dẹp quét tước trong nhà.

Sau khi có thêm những người này, chuyện trong nhà cũng không cần Trang Thư Tình nhúng tay vào, nhưng mà nàng cũng không quen được người khác hầu hạ, chuyện trong nhà mình có thể tự làm được nàng đều làm.

Mấy ngày nay Trang Thư Hàn rốt cục phải sử dụng xe ngựa, không phải vì bản thân mình.

Tiên sinh đột nhiên đề cập với hắn là muốn mời tỷ tỷ đến để nói chút chuyện, hắn tất nhiên không dám gạt tỷ tỷ, chỉ là do không biết tiên sinh muốn nói chuyện gì, từ ngày hôm qua đã bắt đầu cân nhắc, đến bây giờ

cũng đang không ngừng cân nhắc, trong lòng càng thêm không yên.

Trang Thư Tình nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn mà buồn cười, “Không làm việc gì sai trái, không sợ quỷ gõ cửa, bộ dạng này của đệ không phải đã làm ra chuyện xấu gì rồi chứ?”

”Đương nhiên là không có.”

”Vậy sao từ nãy đến giờ ta thấy đệ trong lòng không yên.” Vén rèm lên nhìn bông tuyết tung bay bên ngoài cửa sổ, ngữ khí Trang Thư Tình dìu dịu, “ thời điểm khó nhất đều đã trải qua, hiện tại chúng ta có nhà của mình, trong cửa hàng mỗi ngày đều có tiền thu, bạc trong tay tỷ tỷ cũng đủ

để đệ học về sau, còn có thể có việc gì không vượt qua được, điều cần thiết là phải an tâm hơn.”

Trang Thư Hàn nghe vậy tâm liền buông xuống, việc duy nhất hắn sợ, chính là trong lúc mình vô ý sẽ làm ra chuyện sai gì khiến cho tỷ tỷ thương https://thuviensach.vn

tâm.

Trần phu tử nhìn tỷ đệ hai người, tay chỉ vị tỷ tỷ.

”Mời Trang tiểu thư tới là do lão hủ có việc muốn thương lượng, có chỗ nào không chu toàn xin tiểu thư chớ trách.”

”Tiên sinh không cần như vậy, có việc chỉ giáo Thư Tình xin cứ nói.”

Vuốt vuốt chòm râu, Trần phu tử đem mấy bản án thư trên bàn đưa qua,“Đây là những đề thi lão hủ từng xem qua, mặc kệ là dụng từ dùng câu hay là lập ý giải đề, sai lầm ta có thể tìm ra đều rất ít, đây là những đề mà lão hủ tự mình đưa ra cho Thư Hàn, hoàn toàn không phải bạn bè cùng lứa tuổi có thể so sánh với hắn.”

Trần phu tử nói rất chậm, như là vừa nghĩ vừa nói, “Lão hủ ở trong vòng tròn văn nhân này lăn lộn cả đời, người thông minh gặp qua đếm không hết, nhưng đã thông minh lại có được quyết tâm như thế thì rất là hiếm thấy, Trang tiểu thư, lão hủ không thể không nói một câu này, Thư

Hàn là một mầm non tốt, khó có được xưa nay, lão hủ muốn nhận người này làm đệ tử, nhưng...”

Cười khổ lắc đầu, “Không dối gạt Trang tiểu thư, ý niệm này lão hủ ở

trong lòng đã suy nghĩ rất lâu, cho đến hôm nay cũng chưa có hạ được quyết tâm này, không phải Thư Hàn học không tốt, mà là lão hủ lo lắng bản thân mình không thể dạy những thứ tốt nhất cho hắn.”

Mỗi một câu nói đều là khen ngợi, nhưng Trang Thư Tình không có lộ

ra nửa phần vui mừng, nàng chỉ sợ sau này sẽ có sự chuyển biến lớn, chuyện như vậy nàng gặp cũng không ít.

”Trần tiên sinh có chuyện không ngại cứ nói thẳng.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 52: Lên Tuyết Thiên Sơn

Trần phu tử đứng dậy đi lại vài lần, chau mày, hiển nhiên, chính là việc khiến cho hắn đang còn do dự đến bây giờ.

Trang Thư Tình không dám thúc giục, trong lòng đang chờ đối phương nói ra.

Thở dài một tiếng, Trần phu tử tự giễu nói: “Để cho Trang tiểu thư

phải chê cười, người làm tiên sinh, gặp được đệ tử tốt lại không thể thu nhận, thật sự là loại tiếc nuối, nhưng mà lão hủ muốn giới thiệu một người, người kia bất luận là ở phương diện gì tuyệt đối đều hơn hẳn lão hủ, có người tiên sinh như ngài ấy dẫn dắt, Thư Hàn trong tương lai có thể vớt xa hơn so với nhận người như lão hủ làm tiên sinh.”

Thì ra là thế!

Tâm trạng đang treo cao nhất thời buông xuống, Trang Thư Tình lắc đầu,“Dù so về học thức, người ấy còn hơn cả tiên sinh, nhưng tấm lòng của tiên sinh ít người có thể có được, dù cho tiên sinh có muốn nhận Thư Hàn làm đệ tử, đó cũng là phúc phận của hắn.”

Lời này khiến cho Trần Hiền vui mừng cười lớn, “Lời này Trang tiểu thư chớ có nói, lão hủ không phải người quá kiên định, lại nghe được lời này thì lại càng không có mặt mũi nào để nhận Thư Hàn.”

”Lời này tiểu nữ nói chính là thật.”

https://thuviensach.vn

Bởi vì là lời thật mới khiến cho người khác tự đắc a, nhưng ý đã quyết, Trần phu tử cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, “Lão hủ nghĩ

muốn giới thiệu cho Thư Hàn sư huynh của lão hủ, hắn là Quan Học của Hội Nguyên Phủ Tô Văn, bất quá yêu cầu của sư huynh cực cao, nhiều năm trôi qua như vậy cũng chỉ thu hai người làm học sinh, có thể nhận Thư Hàn hay không còn phải tuỳ thuộc vào tài năng của hắn, nếu như không thành, vậy chỉ có thể chấp nhận lão hủ rồi.”

Đối với thế giới này Trang Thư Tình đã có chút hiểu biết, Đại Chu tổng cộng cũng chỉ có sáu phủ, có thể ở một phủ làm Quan Học thì há có thể là người bình thường, Thư Hàn sợ là đã chạm được một cơ duyên lớn.

Suy nghĩ một chút, Trang Thư Tình đứng dậy tạ lễ, “Tạ tiên sinh che chở gia đệ. Người làm tỷ tỷ như Thư Tình chân thành cảm tạ.”

”Là bản thân Thư Hàn không chịu thua kém, ta thật sự không đành lòng để cho hắn bị mai một, hoa tốt phải trồng nơi đất tốt. Lại cần phải chăm chỉ tưới nước bón phân thì mới có thể nở rộ đến mức đẹp nhất, lão hủ

chờ đến ngày Thư Hàn có thể vinh quy bái tổ, tiền đồ rộng mở, vinh quang chói lọi.”

Vinh quang chói lọi nàng không dám nghĩ đến, nhưng nếu có thể an ổn mà đi lên, đến lúc đó cho nương một chức cáo mệnh phu nhân, bọn họ liền có thể đúng lý hợp tình mà trở về nhà ngoại tổ, đó là tưởng niệm cuối cùng khi nương đang còn mê man trên giường bệnh, trừ cái này. Trong tâm tư

nàng cũng vô cùng muốn nhìn thấy bộ mặt hối hận không kịp của Trang Trạch Lương.

Hôm đó, Trần phu tử rốt cuộc kềm nén không được liền mang theo Thư Hàn đi tìm Tô Văn. Trang Thư Tình ở nhà đứng ngồi không yên chờ

đợi tin tức.

https://thuviensach.vn

Nếu như Thư Hàn có thể có một khởi điểm tốt, thì nhất định có thể

tiến xa hơn.

Người sống ở đời, đi khắp thiên hạ, quan hệ giữa người và người chính là là một phần không thể thiếu. Nếu có chút che chở này, ít nhất sẽ đỡ

bớt phần nào gánh nặng khi chỉ có đệ đệ của nàng tự bản thân, một mình bước đi trên con đường kia.

Âm mưu hay dương mưu cũng không có quan hệ, chỉ cần bản thân mình có đủ lợi hại thì ai cũng không thể làm cho mình bị thương, nhưng mà nếu như không có người dắt tay đi trước, vậy thì không khỏi quá mức cô đơn.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, tâm thật sự không thể buông lỏng, Trang Thư Tình dứt khoát đi xem những công cụ vừa mới làm xong kia.

Bạch Chiêm, người này rất lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn như

vậy đã có thể làm ra hơn phân nửa, tuy là không thể làm giống hoàn toàn như hiện đại. Nhưng có thể tinh mĩ như vậy đã là quá tốt.

”Két...”

Cửa bị Niệm Niệm đẩy ra, gió lạnh theo đó ùa vào, thổi tan hơi ấm trong phòng.

Trang Thư Tình nhanh chóng tiến lên đóng cửa. Nhưng mới vừa đi được một bước đã bị Niệm Niệm dẫm lên làn váy của nàng, thanh âm ngao ô bén nhọn chói tai, biểu đạt không giống như bình thường, ý tứ cũng không biểu đạt hoàn chỉnh.

”Niệm Niệm, đừng nóng vội, chậm rãi nói. Chậm rãi nói.”

”Ngao ô...”

https://thuviensach.vn

”Bị thương? Ai bị thương? Tộc nhân của ngươi?”

Niệm Niệm gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống, cắn làn váy của nàng kéo ra ngoài.

Trang Thư Tình đem nó ôm lên. Mặc kệ nó nhảy như thế nào cũng mạnh mẽ nhét vào trong gói to, nói: “Muốn ra ngoài cũng phải chuẩn bị

một chút, bên ngoài tuyết đang lớn, nhiệt độ không khí lạnh như vậy, có khi chưa cứu được người, mà còn hại chính bản thân mình.”

Nhìn đến những dụng cụ phẫu thuật đang bày ra ở trên bàn, Trang Thư

Tình cầm theo mấy dụng cụ thú y sở dụng nhất đem tất cả gói lại tốt, ánh mắt nhìn lại những thứ trong tay, theo bản năng cơ hồ vẫn còn cảm thấy thiếu

Còn có cái gì? Trang Thư Tình nhìn chung quanh một chút, đúng, lò sưởi tay, cái này phải đem đi, xiêm y phải đổi cái khác dày hơn, áo choàng phải dùng kiện da lông, cũng phải mang theo một chút đồ ăn.

Tận lực chuẩn bị chu toàn, Trang Thư Tình gọi Chu Thất chuẩn bị xe ngựa.

”Tiểu thư muốn đi đâu?”

”Ra khỏi thành.”

”Vâng.” Buông màn xe, Chu Thất hướng Bảo Châu ra hiệu, xe ngựa mới vừa đi, Bảo Châu liền chạy vội tới Bạch phủ, Nam Châu gắt gao ngồi ở

sau xe ngựa.

Trang Thư Tình không biết, năm người nàng mua về, chỉ có đứa nhỏ

tên Nguyệt Minh là người ngoài, những người khác đều do Bạch Chiêm an bày, ở phương diện này, Bạch Chiêm rất kiên trì cố chấp, theo hắn, nữ nhân https://thuviensach.vn

của mình đương nhiên phải ở hoàn toàn dưới sự bảo vệ của người nhà mới có thể chu toàn, bất kỳ chuyện vạn nhất nào xảy ra đều phải ngăn chặn.

Về phần nếu như Trang Thư Tình có bất kì hậu quả nào... Vậy thì toàn bộ đều đi lấy than!

Trong xe ngựa, Trang Thư Tình luôn nhẹ giọng hỏi Niệm Niệm, ở

trong tai Chu Thất thì lại giống như là đang lầm bầm lầu bầu, chỉ nghe được lời chỉ đường của Trang Thư Tình, tin tức hắn nghe được khiến cho hắn vung roi ngựa không thể khống chế được lực đạo, ngựa hí dài một tiếng, phát ra tiếng phì phì trong mũi rồi tiếp tục phi đi như bay.

Dưới sự chỉ huy của Trang Thư Tình, xe ngựa dừng ở chân núi.

Núi dần dần hiện ra, những toà nhà dần dần thấp lại.

Nhìn thấy Trang Thư Tình nhấc chân muốn đi lên núi, Chu Thất vội ngăn lại, trong lòng cầu nguyện công tử có thể tới mau một chút, một khi đã vào núi, chuyện ngoài ý muốn xảy ra còn nhiều hơn, hắn thực lo lắng không thể chu toàn được tất cả.

”Tiểu thư, ngọn núi này có mãnh thú, không thể đi vào.”

Mặt Trang Thư Tình vốn trắng, hiện tại bị gió lạnh thổi qua đã thành xanh, nàng cũng không muốn tiến vào núi tuyết thiên sơn, quá nhiều nguy hiểm, nhưng Niệm Niệm nói nơi này là nhà của nó, lúc trước nó vụng trộm trở về, nguyên bản là muốn đem tới cho tộc nhân kinh hỉ, không nghĩ tới người bị chấn kinh lại là nó.

Nơi nơi ngập tràn màu đỏ, có tộc nhân đã mất đi độ ấm, có tộc nhân thì miệng vết thương còn đang đổ máu, dù có hái những lá thuốc mà nó biết được đắp lên người của họ cũng không thể kìm được máu, nếu như máu chảy khô, vậy bọn họ sẽ chết.

https://thuviensach.vn

Niệm Niệm ỷ lại Trang Thư Tình còn hơn cả cha mẹ, nhìn thấy tình huống như vậy suy nghĩ đầu tiên là cầu cứu chủ nhân của nó, đó là tộc nhân của nó, là tộc nhân đem nó đỡ ra từ bụng của mẫu thân nó, nếu như bọn họ

đều chết hết, chỉ chừa lại môt con sói duy nhất là nó thì phải làm sao bây giờ!

Bộ dáng sốt rột của Niệm Niệm kiến cho Trang Thư Tình đau lòng muốn chết, đem đầu của nó ấn vào trong gói, ngẩng đầu nói: “Ta muốn vào núi, ngươi ở chỗ này chờ.”

”Tiểu thư...”

”Không muốn chờ thì trở về đi.”

Chu Thất cắn răng một cái, “Ta đi với tiểu thư vào núi.”

Trang Thư Tình nhìn hắn một cái, không có phản đối, nói đến cùng thì nàng cũng có chút sợ, so với đi một mình thì đi cùng với một nam tử cũng đỡ sợ hơn nhiều, tuy rằng Niệm Niệm nói nó có thể bảo hộ nàng, hơn nữa có thể khiến tộc nhân của nó đều bảo hộ nàng, nhưng không phải ngoài sói ra sẽ không có những loài khác, bằng không nàng cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này.

Từ trong xe ngựa lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén, Chu Thất giải thích nói: “Sợ trên đường gặp chuyện gì, đặt để ngừa vạn nhất.”

Trang Thư Tình lúc này sao có thể so đo nhiều như vậy, “Vào núi đi.”

Chu Thất đi trước, đem những cành cây chặn đường chặt gãy, nhưng cho dù là vậy, lúc Trang Thư Tình đi cũng không được nhẹ nhàng, tuyết trên núi đọng lại rất nhiều, một bước đi chân sẽ bị lún xuống, không thể

thấy cẳng chân, chỉ đi một hồi đã ra mồ hôi, dứt khoát cởi áo choàng lớn ra ném cho Chu Thất, thế này mới đi nhanh được một chút.

https://thuviensach.vn

”Chu Thất, đi bên này.”

Chu Thất nhìn nàng, nhíu mày, “Tiểu thư, nơi này không có đường.”

”Đường là do người mở.” Lại đem đầu Niệm Niệm ấn vào, Trang Thư

Tình uống một ngụm trà mang theo, leo núi thật sự là quá mệt.

Bên này đi đường không thoải mái, bên kia Bạch Chiêm nghe được tin tức, trên mặt cơ hồ đều ngưng thành băng, trời lạnh như vậy lại đi ra ngoại thành, nàng muốn làm gì?

Cố tình hôm nay hắn lại không có ở trong phủ, khi nghe được tin tức thì đã muộn chút, đáng chết!

”Trần Nguyên đi theo ta.”

Người bị điểm danh lại là đại tổng quản, những người không bị điểm danh ở Bạch phủ đều có chút căm phẫn nhìn chằm chằm, trách không được, bọn họ quá nhàn rỗi.

Trần Nguyên nỗ lực đè nén tươi cười ở khóe miệng, tiếp nhận dây cương xoay mình lên ngựa, lập tức đuổi theo công tử, đi xa rồi mới dám nhếch khóe miệng lên, đám người kia không có kích thích không chịu được, nhưng không có bọn họ cùng bảo vệ, áp lực của hắn thật sự là rất lớn đó.

Đi theo dấu hiệu Nam Châu lưu lại, hai người lập tức đã đuổi tới chân núi, thấy được xe ngựa của Trang Thư Tình.

Bạch Chiêm nghĩ, chờ khi nhìn thấy người nhất định phải hảo hảo thu thập một chút, thời tiết như vậy lài đi vào núi tuyết thiên sơn, nàng muốn chết phải không?

https://thuviensach.vn

”Công tử, nơi này.” Trần Nguyên tìm được ký hiệu Nam Châu lưu lại vội cao giọng hô.

Bạch Chiêm không tiếp tục trì hoãn, nhảy lên vài cái đã không thấy tăm hơi, Trần Nguyên lập tức đề khí đuổi theo, hắn cũng tò mò Trang tiểu thư muốn tiến vào núi làm cái gì.

Lúc này Trang Thư Tình cũng vừa mới tới địa bàn của sói.

”Tiểu thư lui ra phía sau!” Theo lời nói Chu Thất lùi về sau, phía trước có hai con sói lông màu trắng bạc bước tới, đầu cao hơn nửa người, Trang Thư Tình ở phía sau Chu Thất nhìn thấy hình ảnh này, thân thể đều cứng lại.

Trong lòng lại có loại suy nghĩ không hợp thời điểm: Niệm Niệm về

sau cũng to cao như vậy? Không có khả năng đi, nó căn bản sẽ không đâu!

Chu Thất tay cầm chủy thủ đem tiểu thư bảo vệ ở sau người, nếu như

chỉ có hai con sói này thì hắn không sợ, nhưng phía sau sẽ là cả một bầy sói, tuyệt đối không chỉ có hai con như vậy.

Rất nhanh, Chu Thất liền phát hiện ra vấn đề, hai con sói này không có ý muốn công kích bọn họ!

”Ngao ô...” Niệm Niệm nỗ lực từ trong túi nhảy ra, nó ngửi thấy được hương vị của tộc nhân.

Nghe hiểu được ý tứ của Niệm Niệm, Trang Thư Tình nỗ lực khiến bản thân trấn định lại, nghĩ nàng cũng làm thú y hai năm, sói cũng là thú, bất quá thì nó không chê thịt người thôi, coi chúng là động vật bình thường là được.

”Chu Thất, ngươi tránh ra.”

https://thuviensach.vn

Chu Thất do dự tránh ra nửa bước, lộ ra nửa người Trang Thư Tình.

Niệm Niệm lại ô ô một tiếng, hai đầu sói kia chuyển thân hướng đến chỗ nàng đến.

”Đuổi kịp rồi.”

Lúc trước không thể đi đường theo cách bình thường, Trang Thư Tình đi một chút liền nghiêng ngả chao đảo, cũng may tuyết dày, ngã xuống cũng không đau, chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật.

Đợi đến khi vất vả ngẩng đầu lên, Trang Thư Tình liền bị hình ảnh giống như một lò sát sinh trước mắt làm cho không thể nhúc nhích được.

Ngã thì chưa tính là cái gì, tuyết và bùn đất đều dính lên người chưa tính cái gì, nhưng tuyết và bùn đất đều biến thành màu đỏ, bảy tám con sói rõ ràng đã chết đến cứng ngắc vẫn tụ lại một chỗ, những con bị thương hỗ

trợ sưởi ấm cho nhau, liếm liếm vết thương an ủi.

Không sợ chúng nó ngửi thấy mùi con người mà lộ ra công kích, Trang Thư Tình cảm thấy xót xa không thôi.

Anh hùng bước đến đường cùng vẫn không cúi đầu rơi lệ, còn nói chi đến loài sói hung mãnh chỉ nghe theo mệnh trời cũng có thể khiến tâm người mềm thành như vậy.

Chu Thất cảm thán một câu.

”Ngao ô...”

Niệm Niệm giãy dụa từ trong túi nhảy ra, cắn làn váy Trang Thư Tình kéo nàng đến bầy sói, Chu Thất phát hiện, khi tiểu thư tới gần tất cả chúng nó đều thu hồi móng vuốt sắc bén.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 53: Theo Đuôi Tới

“Chu Thất, ngươi không đi qua sao.” Trang Thư Tình quay đầu nhìn, ý muốn Chu Thất đuổi kịp, mồ hôi ẩm ướt sau lưng khiến nàng cảm thấy khó chịu, nàng đem áo choàng nới chặt hơn chút nữa, tận lực không để gió lạnh nhiễm vào người

Đếm một hồi, sói bị thương có mười bốn con, mà những con nằm ở

trong không thể động, đều bị thương nặng, vết thương nhẹ này liếm một chút sẽ không sao, nhưng những vết thương nặng như vậy…, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, chúng nó không có tư cách để thả lòng.

Bị vây ở trung gian, ánh mắt có chút tán loạn, rõ ràng đã hít vào nhiều mà sao thở ra lại khó khăn như vậy, nhưng chút suy nghĩ này trong lòng Trang Thư Tình nháy mắt đều ném ra sau đầu, đang muốn nói chuyện với Niệm Niệm, đột nhiên nhớ tới Chu Thất còn bên người, quay đầu vừa khoát tay vừa nói: “Chu Thất, ngươi dùng chủy thủ đi tước một ít tấm ván gỗ

rộng như vậy đến giúp ta, cũng xem thử có thể đốt chút lửa lên hay không, nấu thêm chút nước, chỗ tuyết ở đây đều có thể dùng được.

Chu Thất giấu diếm ánh mắt của bản thân, đáp ứng xong liền chạy đi.

Trang Thư Tình sờ sờ đầu Niệm Niệm thấp giọng nói:“Nhờ tộc nhân của ngươi tìm một ít dược thảo mà các ngươi biết đem tới cầm máu cho bọn chúng.”

Niệm Niệm nghe vậy, dồn dập kêu vài tiếng với những tộc nhân của nó đang ở cách đó không xa.

https://thuviensach.vn

Rất nhanh, bầy sói liền phân ra tìm thuốc, còn dư lại mấy con sói đem vòng bảo hộ lui vào một chút.

Hít sâu một hơi, Trang Thư Tình không tiếp tục chậm trễ, cẩn thận đi đến bên người con sói bị thương nặng nhất kia, đem những dụng cụ phẫu thuật đã chuẩn bị tốt đến, cẩn thận kiểm tra cho chúng.

Những vết thương trên người đều sâu tới xương, miệng vết thương giống như những cái động nhỏ, da thịt mất hoàn toàn, còn có mấy chỗ

xương cốt bị chặt đứt, những thứ này vốn không phải vết thương nhẹ.

Nhưng vết thương trí mạng nhất lại ở trên đầu.

Một đạo miệng vết thương dài tận xuống khoé mắt bên trái, lỗ tai trái không còn, tròng mắt cũng không có. Ngay cả thịt ở lưng cũng bị mất một khối, đầu lâu đều lộ ra.

Tay trái của nàng cố gắng giữ lấy tay phải, “Niệm Niệm, để cho tộc nhân của ngươi ra đi yên bình đi.”

”Ngao ô...” Một tiếng non nớt mang theo bi thiết vang lên, tiếng sói tru bắt đầu cao thấp nối tiếp.

Âm thanh bi thiết lan tràn, Trang Thư Tình ngăn không được sự khó chịu trong lòng, làm bác sĩ lại không cứu được bệnh nhân của mình. Làm thú y không lại cứu được động vật, không cần bất luận người nào đến khiển trách. Trơ mắt nhìn một sinh mệnh ở trước mặt mình mất đi sinh khí chính là trừng phạt lớn nhất đối với bọn họ.

”Ngao ô...” Theo một tiếng nối một tiếng càng thêm thê lương truyền đến, một con sói to lớn, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, từ sâu trong rừng rậm đi tới.

Trên người vết máu loang lổ, bộ lông trắng muốt nhăn lại với nhau, mơ hồ có thể thấy được miệng vết thương trải rộng trong đó. Nhưng điều https://thuviensach.vn

này tuyệt không ảnh hưởng tới uy vũ của nó.

Niệm Niệm như tia chớp bổ nhào qua, “Ngao ô...”

Con sói trắng cọ cọ Niệm Niệm, đặt nó đến trên lưng mình rồi đi tới chỗ Trang Thư Tình.

Chu Thất nghe được thanh âm liền bằng khả năng nhanh nhất chạy tới, nhưng hắn không dám nhúc nhích, chỉ sợ động tác của mình khiến cho con sói kia hiểu lầm, tiến lên công kích tiểu thư.

Hắn nhìn ra được, đây là con sói đầu đàn, là ánh mắt kiêu ngạo một khi đắc thắng trở về.

”Ngao ô.”

Nó đang nói lời cảm tạ với mình, tâm Trang Thư Tình đang treo cao nhất thời trùng xuống dưới. Xoa xoa lòng bàn tay ướt sũng trên gấu váy, Trang Thư Tình gật đầu.

Nhưng con sói kia chỉ ở lại một lát, rất nhanh liền đi, Trang Thư Tình đi đến trước mặt một con sói khác. Con sói này bị thương cũng không nhẹ, chỉ là miệng vết thương không trúng chỗ trí mạng, xương cốt bị lệch vị trí sẽ trở lại vị trí cũ, dùng tấm ván gỗ cố định, phun lên miệng vết thương một ngụm rượu tê, dùng băng cầm máu lại. Lại đem thuốc những con sói kia hái được qua cầm máu, cắn nát ra rồi đắp lên miệng vết thương, nàng chỉ có thể làm như thế này.

Đáng tiếc, muốn giải phẫu phải có chỉ khâu lại, nàng còn chưa có chuẩn bị tốt. Khâu lại có thể khiến miệng vết thương phục hồi như cũ

nhanh hơn.

Nghiêng đầu cọ cọ ở trên vai, Trang Thư Tình chuyển hướng tiếp theo.

https://thuviensach.vn

Tại nơi cách nàng không xa, Chu Thất rốt cục đã nhóm được lửa, không biết từ đâu tìm được một cái bình, rửa sạch sẽ rồi vò một nắm tuyết bỏ vào bình đặt lên trên đống lửa.

Thấy tiểu thư không có phân phó, hắn tận lực đem tuyết ở xung quanh quét hết đi, nếu tuyết chảy thành nước sẽ rất phiền toái, tiểu thư làm việc cũng không có tiện.

Dưới tiết trời không có gió, nhiệt độ cơ thể khiến Trang Thư Tình rốt cục có thể vứt bỏ lớp áo choàng dày này, thân thể nhất thời nhẹ nhàng, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều.

”Ngao ô!”

Bầy sói cảnh giác dời về một phía, con sói đầu đàn cũng thay đổi vị

trí, đem những con sói bị thương và Trang Thư Tình bảo hộ ở phía sau.

Tim Trang Thư Tình đập như sấm, nơi này trước đó không lâu mới trải qua một hồi thảm đấu, nếu như đối phương lại quay trở lại...

Tay có chút run rẩy, Trang Thư Tình nỗ lực khiến bản thân trấn định lại, cắn răng tiếp tục làm việc, ở việc làm một bác sĩ nàng không thể thực hiện, vậy không thể đến việc làm thú y nàng cũng không xứng.

”Ngao ô, ngao ô!” tiếng kêu dồn dập đến từ Niệm Niệm, Trang Thư

Tình nghe hiểu được ý tứ của nó, đột nhiên quay đầu.

Người đi tới là Bạch Chiêm!

Tâm quá mức khẩn trương không thể suy nghĩ gì hơn, Trang Thư Tình đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm cổ Niệm Niệm, cơ hồ là dán lên lỗ tai nó nói: “Kêu tộc nhân của ngươi đừng thương tổn bọn họ, mau.”

https://thuviensach.vn

Đầu sói nghe thấy được, không cần Niệm Niệm thuật lại đã thu lại ý đồ nổi lên công kích, chỉ là tư thế cảnh giác vẫn không giảm.

Nam nhân này rất nguy hiểm, so với kẻ địch lúc trước nó liều chết đả

bại còn khiến nó cảm thấy nguy hiểm hơn, tình huống trước mắt không tốt, bộ tộc sói trắng sợ là sẽ phải nhận lấy tai hoạ ngập đầu.

”Bạch công tử ngươi... Như thế nào tới nơi này.” Không đợi Bạch Chiêm trả lời, Trang Thư Tình lại vội vàng nói: “Ngươi nhanh chóng rời đi, nơi này không phải nơi ngươi nên đến, đi mau.”

Bạch Chiêm vốn tích góp từng tí một tức giận trên đường nhưng nghe thấy tiếng sói tru liền hóa thành lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhìn thấy nàng một thân chật vật bị bầy sói vây chung quanh, nếu không có nắm chắc là những con sói này đang bảo hộ nàng chu toàn, hắn đã xông phía trước đem người ôm vào ngực an ủi tâm tình đang treo cao của mình.

Tâm của hắn chưa từng hoảng loạn như vậy!

Nghe thấy nàng nói như vậy thì cảm thấy cao hứng, nàng đang lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng lại tức giận nàng không đem an nguy của mình đặt lên đầu, chuyện nàng làm, so với đi chịu chết thì có cái gì khác nhau.

”Ta không nên tới, nàng nên tới sao?” Đợi sau khi hiểu được những con sói này là đang bảo hộ chứ không phải làm nàng bị thương, tâm đặt trên cổ họng của Bạch Chiêm mới hạ xuống một chút, lại nhìn đến những dụng cụ nàng cầm trong tay, cảm thấy nhất thời hiểu ra vài phần, “Nàng đang... trị liệu cho chúng?”

”Uhm.” Bầy sói có chút xao động, Trang Thư Tình cảm thấy sốt ruột, âm thanh thúc dục liên tục: “Thân phận của ngươi ở trong này không được, mau rời đi, ngươi có thể xuất hiện tại nơi này ta đã nhớ ân tình của ngươi, nhưng việc này ngươi không nên động tay vào, chúng nó sẽ không thương hại ta, đi mau.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm bình tĩnh nhìn nàng, không có một chút lui bước, hắn trải qua vô số hiểm cảnh, mấy lần sống sót từ trong đường tơ kẽ tóc, chỉ là một bầy sói sao hắn có thể đặt trong mắt, “Nếu nàng không muốn bầy sói này toàn bộ chết hết thì mau nói chúng nó thối lui, chỉ cần chúng nó không công kích ta sẽ không động thủ.”

”Bạch Chiêm!”

”Muốn ta đi cũng có thể, nàng đi cùng ta.”

đáy mắt Trang Thư Tình nổi lên hơi nóng, nàng là thú y, dù có tín nhiệm Niệm Niệm, nhưng bị một đám sói vây quanh làm sao có thể không sinh ra sợ hãi đây, Chu Thất là hạ nhân, nàng không dám phó thác tín nhiệm, nhưng lúc này phải tìm cách đuổi người đi, tránh cho hắn biết bí mật của mình.

Nhưng khi nàng nhìn thấy Bạch Chiêm, trong lòng nàng liền sinh ra một chút tâm an, nếu không có sự tự chủ còn tại, nàng sẽ lập tức gật đầu đồng ý, nhưng mà, đây là trong hang sói!

Bạch Chiêm cho nàng cảm giác quả thật là người cường đại, nhưng đây là khi đối mặt với người, thân phận của hắn, tài phú của hắn ở trong hang sói không có tác dụng.

Áp chế suy nghĩ trong lòng, Trang Thư Tình không phát hiện thanh âm chính mình nói có chút phát run, “Ta nhận phần tâm này của Bạch công tử, nhưng nếu Bạch công tử có hiểu, thì mong rằng sau khi Bạch công tử

trở về thay ta trấn an đệ đệ ở nhà, đừng nói cho đệ ấy biết ta đang ở nơi nào, ta... xử lý tốt chuyện nơi này rồi sẽ trở về.”

Bước đi của Bạch Chiêm không ngừng lại, như là không cảm giác uy hiếp của bầy sói, từng bước từng bước tới gần, Trần Nguyên một tấc cũng không rời.

https://thuviensach.vn

”Ngao ô...” Bầy sói càng thêm xao động, ý cảnh cáo càng sâu.

”Ta nói, muốn đi phải cùng nhau đi.”

”Bạch Chiêm!” tâm Trang Thư Tình lại trở nên nóng vội, một lần nữa kêu tên đầy đủ của hắn, “Chúng sẽ không làm hại ta, nhưng ta không cách nào cam đoan chúng sẽ không làm hại ngươi!”

Ánh mắt hắn và Trần Nguyên hướng đến bầy sói, Bạch Chiêm thì nhìn về phía con sói đầu đàn, “Nói chúng nó thối lui, không nên ép ta động thủ.”

Con sói đầu đàn cúi đầu rít gào một tiếng, ánh mắt trở nên hung ác, tôn nghiêm của nó khiến nó không thể lui bước, tình cảnh hiện tại của bộ

tộc sói trắng cũng không cho phép nó lui bước!

”Toàn bộ các ngươi cũng không phải đối thủ của ta.” Bạch Chiêm ngạo nghễ thẳng lưng nhìn xuống, khí thế càng ngày càng mạnh, bộ dáng kia lại càng muốn ép đối phương không thể động thủ.

lúc này Trang Thư Tình tin tưởng, nam nhân này thật sự không sợ, cũng không hề lo lắng.

Trong lòng không hiểu được liền an lòng, cắn răng đánh vỡ hai phương đang giằng co, “Để hắn lưu lại, hắn có thể giúp ta.”

Đầu sói quay đầu nhìn nàng, hung ý còn chưa lui, bộ dáng rất dọa người.

”Ta khí lực nhỏ, sói cái trong đàn quá lớn, mỗi một con sói đều có vài vết thương lớn gây nguy hiệm tính mạng, một mình ta cứu không được, hắn có thể giúp ta.”

”Ngao ô!”

https://thuviensach.vn

”Đương nhiên, chỉ cần các ngươi không động thủ, hắn cũng không làm các ngươi bị thương, nếu như không tin được, các ngươi có thể đề

phòng nhiều hơn.”

Sói đầu đàn còn đang do dự, nó tin nữ nhân này, bởi vì nàng vì cứu tộc nhân của nó mà đến, hơn nữa nàng yếu đuối, không tạo thành thương hại với chúng nó.

Nhưng này nam nhân bất đồng! Sát khí nặng như vậy, ở trước mặt hắn nó không nhịn được muốn cướp cơ hộ ra tay công kích đối phương, giống như chỉ có như vậy nó mới có một tia cơ hội thắng được hắn.

”Chúng nó không chờ đợi nổi.” Trang Thư Tình chỉ vào những miệng vết thương nàng còn chưa có xử lý qua, “Máu nếu chảy khô ta dù là thần tiên cũng cứu không được.”

Đầu sói nhìn nhìn hai người, ngẩng đầu tru một tiếng, tránh thân mình ra.

Trang Thư Tình giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên trán, nói chuyện một hồi, trán nàng đã thấy lạnh lẽo.

Mà lúc này Trang Thư Tình thoạt nhìn cũng chật vật không kém là bao, máu đỏ thẫm, nước thảo được xanh biếc, đất màu nâu, nhưng một Trang Thư Tình như vậy lại khiến cho bất luận kẻ nào cũng không thể xem nhẹ.

Tuy rằng không biết nàng làm sao có thể biết được tin tức mà tiến vào núi, hơn nữa xem ra là vẫn đang cứu trị cho bầy sói, đáy lòng Trần Nguyên dâng lên kính nể thật sâu, có thể đối mặt với một đám sói mà còn có thể giữ

vẻ thản nhiên như vậy, người hắn có thể biết như thế, không nhiều, chắp tay vái chào, “Có gì có thể giúp một tay, Trang tiểu thư chỉ cần phân phó.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cười khổ, “Lúc trước không phải đã nói rồi sao, ta khí lực nhỏ, một mình ta nâng lên không nổi, nếu các ngươi cố ý lưu lại giúp ta, ta đây liền không khách khí mượn sức lực của các ngươi một chút, đại tổng quản, thảo dược này đều giúp cầm máu, ngươi dùng tuyết rửa đi, nhai nát rồi đắt lên nơi đổ máu, giống như vậy, sau đó nắm chặt mạch máu một hồi sẽ có tác dụng.”

Bạch Chiêm đảo mắt nhìn nàng, “Ta thì sao?”

”Ngươi đi theo ta, ta nói ngươi làm.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 54: Bí Mật Bại Lộ

Bạch Chiêm đối với an bày như vậy cực kỳ vừa lòng, bây giờ khoảng cách giữa hai người không như trước, Thư Tình đã mở rộng lòng hơn với hắn, hắn thật không nghĩ có thể nhanh như vậy.

Trần Nguyên nhìn dược thảo dính bùn, còn chưa đưa vào trong miệng đã cảm thấy miệng toàn bùn, chỉ Thanh Dương Tử mới có thể thích việc này.

Sự thực chứng minh Bạch Chiêm có một đôi tay khéo léo, Trang Thư

Tình vừa hướng dẫn qua là hắn liền xử lý tốt miệng vết thương, nhìn so với người hai năm làm thú y như nàng cũng không kém bao nhiêu.

Trang phục quý giá vô cùng bị nhiễm bẩn hắn chẳng quan tâm, làm việc rất vui vẻ, chỉ một lúc sau không cần Trang Thư Tình nói thêm gì liền xử lý rất lưu loát, người so với người sao lại có khác biệt lớn như vậy, đáng lẽ trong lòng Trang Thư Tình còn cảm thấy bất bình một chút, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy may mắn vô cùng, nếu có chút nhàn rỗi thì đi làm việc khác còn có ích hơn, cần gì suy nghĩ nhiều.

Nhìn sắc trời cũng đã qua giờ Thân, ở trên đỉnh núi một đêm, dù không có nguy hiểm nàng cũng không nên tiếp tục ở lại.

Nếu Bạch Chiêm không tới thì đành ngủ trên xe ngựa, chờ hừng đông sẽ vào thành, nhưng một người trị thương cho nhiều sói như vậy, nàng nhanh tới đâu cũng không thể tự mình làm hết được, qua đêm nay sợ là sẽ

càng thêm nhiều con sói bị chết.

https://thuviensach.vn

Đây đã là kết quả tốt nhất có thể, nếu như tại thời điểm này hắn không bất ngờ xuất hiện, chỉ một mình nàng thật không có khả năng nghĩ ngơi.

Mân mân môi, trong lòng Trang Thư Tình đã rõ ràng, lúc này, nàng không thể xúc động, nàng nên nghĩ chu toàn một chút mới tốt.

May mắn Bạch Chiêm đến. Hiện tại có hắn và Trần Nguyên hỗ trợ, nói không chừng trước khi trời tối bọn họ có thể xuống núi.

Trên người đột nhiên ấm áp, một chiếc áo lông màu tím choàng lên đầu vai nàng. Theo bản năng nhìn, lại lạc vào bên trong đôi mắt không một tia tạp sắc, Trang Thư Tình đột nhiên nhớ tới mình đã từng nói qua, nam nhân này, là một người thuần túy khó có được, hắn chỉ làm theo tâm ý của bản thân.

”Nàng nên nghỉ một chút.”

Trang Thư Tình cúi xuống, bất giác mỉm cười. Đi chà xát tuyết để rửa tay sạch sẽ, trải áo choàng đã bẩn của mình xuống để ngồi. Lấy ra hai cái bánh nàng đã mang theo, bẻ hơn phân nửa đưa cho Trần Nguyên, Trần Nguyên nào dám ăn, vội lắc đầu nói không đói bụng.

Trang Thư Tình cũng không ép. Cầm cái bánh khô cứng bẻ một miếng đưa vào miệng, sau đó lại bẻ một khối lớn đưa đến bên miệng Bạch Chiêm.

Bạch Chiêm không hề nghĩ mình có thể có đãi ngộ này, không chút do dự liền há miệng cắn xuống miếng bánh tuyệt đối không thể là mỹ vị này, bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện trên bàn cơm của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy bánh này ăn ngon vô cùng.

”Trước kia nghe được có người nói khi đói có thể ăn được nguyên con trâu, hiện tại ta thật sự có cảm giác này.”

https://thuviensach.vn

Chu Thất trầm mặc đi tới mang theo một cái ống trúc được bọc một lớp lá dày, nước bên trong bốc khói nghi ngút.

Trang Thư Tình rất cảm kích, nghĩ đến hắn một mảnh trung tâm theo nàng tiến vào núi. Đối mặt bầy sói cũng không bỏ lại nàng, bẻ nửa miếng bánh đưa qua.

Chu Thất lắc đầu, “Ta đào được hai con thỏ chôn trong đống lửa. Một hồi là có thể ăn, tuy rằng gầy một chút, nhưng cũng có thể lấp đầy mấy cái bụng rỗng, tiểu thư không cần lo cho ta.”

Trang Thư Tình cũng không nói thêm, trong lòng ghi nhớ, tự nhủ sau khi trở về nhất định phải báo đáp hắn.

Nàng thổi thổi cho nước nguội, định đưa lên miệng nhưng bất chợt dừng lại rồi đưa đến bên miệng Bạch Chiêm, nước của người khác uống rồi nàng vẫn có thể uống, nhưng Bạch Chiêm nói gì cũng là thiếu gia sao có thể chịu được nước người khác đã uống qua.

Bạch Chiêm cao hứng đến tim đập rộn, cũng may còn nhớ rõ Thư

Tình cần uống nước, nên chỉ uống hai ngụm nhỏ rồi thôi.

Nhưng đợi đến khi nhìn thấy người con gái mình thích, uống nước mình vừa uống qua, khóe miệng tuy rằng dùng sức kềm lại, nhưng vẫn lộ ra một bộ dáng tươi cườingây ngốc.

Đương nhiên, Trần Nguyên đi theo công tử rất nhiều năm tất nhiên là nhìn ra, nhưng mà Trang Thư Tình lại tuyệt đối nhìn không ra.

”Ngao ô!” thanh âm nho nhỏ đáng yêu truyền đến, Niệm Niệm theo thói quen nhảy lên đùi Trang Thư Tình ngồi, hai cái chân trước chỉ chỉ một loại quả lạ nàng không biết.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mắt lộ kinh ngạc, “Ngọn núi này cư nhiên có thánh tâm quả?”

Được Niệm Niệm hiến vật quý, Trang Thư Tình nhận lấy nhìn qua nhìn lại một chút, “Rất quý?”

”Cũng không tính là rất quý, nhưng cũng khó có được.” Nghe được thanh âm sàn sạt truyền đến, Bạch Chiêm vừa nhìn, thật là, cả cây đều kéo lại đây, cũng may cây này không lớn.

Trang Thư Tình cũng thấy, hơn nữa theo tiếng kêu của Niệm Niệm liền hiểu được ý tứ của chúng.

Tuy rằng chúng không nói, nhưng lại đang dùng hành động biểu đạt sự

biết ơn với nàng, động vật so với người còn nhớ ân tình hơn, nàng luôn luôn biết, chỉ là tình hình hiện tại vẫn khiến nàng rất lo lắng.

Mệt mỏi cũng giảm phần nhiều, sờ sờ đầu Niệm Niệm, Trang Thư

Tình ôn nhu đến gần con sói đầu đàn nói: “Các ngươi là tộc nhân của Niệm Niệm, Niệm Niệm lại là người nhà của ta, ta rất vui có thể giúp đỡ các ngươi lúc cần thiết.”

Sói đầu đàn khi đến gần vốn đã thu liễm hung tính, nghe được nàng nói như vậy ánh mắt càng ôn hòa vài phần, tránh xa con người là quy tắc truyền thừa trong tộc nhân, đã khắc sâu vào máu thịt, con người giả dối khiến cho những tộc nhân đời trước của nó nhận không biết bao nhiêu đau khổ, nó vốn là không tín nhiệm, nhưng tiểu gia hỏa này tin nàng, may mắn tiểu gia hỏa tin nàng, hơn nữa còn kiên trì dẫn nàng đến đây.

Trần Nguyên kinh ngạc nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, ở bên cạnh công tử trời nam biển bắc, gặp qua không ít việc lạ, nhưng có thể cùng động vật nói chuyện tuy rằng có chút đặc biệt, nhưng so với việc thi thể có thể đi lại khiến hắn dễ dàng tiếp thu hơn nhiều.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm điềm nhiên như không, ngược lại Trang Thư Tình có chút bất an, bí mật này nàng không dám nói với bất kì ai, chỉ sợ bị người ta cho là yêu quái mà trói lại đem đi hoả thiêu, không cần giấu giếm thật sự cảm thấy thoải mái nhưng lại có chút lo lắng.

”Ngươi không thấy kỳ quái sao?”

”Nàng ăn thánh tâm quả đi.” Bạch Chiêm đưa thánh tâm quả cho nàng rồi mới nói tiếp: “Lúc ta hai tuổi đã ăn qua một loại hoa, loại hoa này có chân, có thể chạy khắp mọi nơi, nương ta đuổi theo mười ngày mới bắt được nó, ta còn ở trong biển lửa nhìn thấy cự xà hai đầu, ở đầm băng nhìn thấy Giao long đầu dài hơn mười trượng, có ba cái chân, ánh mắt nó có thể

biểu đạt ý tứ…... Nàng thì tính cái gì.”

Vốn đang cảm thấy mình có chút kỳ kỳ quái quái Trang Thư Tình hiện tại liền an lòng, cùng với những thứ trong lời của hắn so sánh, bản thân mình và những động vật kỳ lạkia quả thật không tính là cái gì, mà hiện tại, nàng chỉ cảm thấy là nàng nghĩ nhiều, cho nên nàng không nghĩ ngợi nữa, tảng đá bấy lâu đè nặng trong lòng 'Phanh' một tiếng rơi xuống, Trang Thư

Tình tươi cười cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Ăn xong thánh tâm quả, vừa giòn vừa ngọt hương vị tràn ngập trong miệng. Tinh thần khí lực nhất thời trở về không ít, Trang Thư Tình vừa tiếp tục thanh lý miệng vết thương, vừa hỏi, “Ngươi đã đi qua rất nhiều nơi?”

”Trước tám tuổi ta đi với nương đến rất nhiều nơi, sau tám tuổi mang theo vài người trong nhà muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, mười bốn tuổi đến mười sáu tuổi nơi nào cũng không đi nữa, nương sinh bệnh, sau đó nương qua đời, từ đó không còn ai quản ta, ta cũng không muốn đi đâu.”

Trần Nguyên dừng lại động tác chà xát tẩy rửa dược thảo, vẫn là lần đầu công tử đem chuyện bản thân nói kỹ càng cho người khác nghe.

”Thật có lỗi, ta...”

https://thuviensach.vn

”Là ta nguyện ý nói.” Xử lý tốt một miệng vết thương, Bạch Chiêm đem con sói trước mặt toàn thân đều xem qua một lần. Quả thật không còn vấn đề gì mới chuyển sang con tiếp theo, Thư Tình nghiêm cẩn muốn cứu chúng nó như vậy, nếu dùng hết tâm lực mà chúng vẫn chết, trong lòng nàng chắc chắn sẽ không dễ chịu.

”Thiên hạ rộng lớn, tuy phụ thân ta cho rằng trên đời này chỉ có Đại Chu là vĩ đại nhất, nhưng nếu nàng muốn nhìn những thứ mà ta đã nói, ta sẽ mang nàng đi, muốn đến nơi nào cũng được.”

Động tác của Trang Thư Tình ngừng lại một lát, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Thời gian tiếp theo hai người cũng không nói nữa.

Trang Thư Tình cho rằng mình đang gợi lên chuyện thương tâm của người khác, sợ mình lại lỡ lời, dứt khoát im lặng là vàng. Bạch Chiêm nghĩ

càng đơn giản, mùa đông trời tối sớm, mau làm xong việc rồi xuống núi!

Động tác mọi người đều nhanh hơn, Chu Thất lại tìm mấy cái có thể

nấu nước đặt trên lửa, bỏ tuyết vào, chỉ chốc lát tuyết tan, nước sôi, bỏ

những dụng cụ cần sát trùng vào bên trong xong liền đi làm việc.

Chỉ là Nam Châu trốn ở một nơi bí mật gần đó cũng không nhàn rỗi, cành khô có thể đốt cùng với xoong chảo chum vại tất cả đều do nàng tìm đến.

Dù là như thế, chờ đến khi tất cả đều xử lí xong trời cũng đã tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Chân Trang Thư Tình ngồi đến tê rần, lúc đứng lên lảo đảo một cái, Bạch Chiêm nhanh nhẹn đỡ lấy, nàng mới không ngã ngồi xuống.

Ngượng ngùng cười một cái, “Chân đã tê rần.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm ngồi xổm xuống đỡ chân nàng, không để ý nàng khẽ giãy giụa, hắn ấn ấn, xoa nhẹ vài cái, một cảm giác thoải mái lan rộng toàn thân, cơn tê rần liền mất hết.

Cúi đầu nhìn người đang mặc tử y này, Trang Thư Tình cắn nhẹ môi nhắc nhở chính mình, nhẹ giọng nói: “Tốt hơn rồi.” Dừng một chút, Trang Thư Tình lại bỏ thêm một câu, “Cám ơn.”

Bạch Chiêm tâm tình rất tốt ngẩng mặt nhìn nàng, “Muốn xuống núi.”

”Ừ“. Bỏ qua khác thường trong lòng, Trang Thư Tình xoay người nói với những con sói phía sau: “Hôm nay chuẩn bị không đủ, chỉ có thể làm được như vậy, ngày mai ta sẽ mang thêm thuốc lên núi, tối nay các ngươi ở

đây đợi chúng ta...”

Nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, Trang Thư Tình cảm thấy đêm nay sói có thể sống được cũng không nhiều, rốt cuộc không đành lòng, “Các ngươi bình thường nghỉ ở đâu?”

Khi hỏi ra miệng liền biết lời này không thể hỏi, hang ổ của sói làm sao dễ dàng báo cho con người biết, huống chi thái độ của con sói đầu đàn đối với Bạch Chiêm rõ ràng mang theo cảnh giác, vì thế lập tức lại bổ

sung”Gần đây có chỗ nào sạch sẽ cũng được, nơi này tuy rằng không có gió, nhưng dù sao cũng là bên ngoài, buổi tối nhiệt độ còn có thể hạ xuống, chúng nó sợ là...”

”Ngao ô...”

Nghe tiếng sói đáp lại Trang Thư Tình thật mừng rỡ, “Được, chúng ta giúp ngươi.”

Nghe được hai chữ chúng ta, lông mày Bạch Chiêm dương cao đến độ

như là muốn bay lên, ho nhẹ một tiếng hỏi, “Giúp nó cái gì?”

https://thuviensach.vn

”Gần đây có mấy sơn động, nó nhờ chúng ta hỗ trợ đem sói bị thương qua.”

Nếu như sói làm việc này... Chúng nó chỉ có thể dùng cách kéo, xương cốt vừa cố định sợ là lại bị sai lệch.

”Chu Thất, ngươi đi tìm xem gần đây có gỗ cứng hay không.”

”Có, ngay trên mặt đất có một ít, người muốn bao nhiêu?”

”Nhiều lắm, phải làm mấy cái.”

Dùng những cành gỗ cứng làm thành cái cáng đơn giản, Chu Thất và Trần Nguyên đem sói từng con từng con đưa vào sơn động cách đó không xa, Trang Thư Tình cùng đi qua nhìn, thật sự khô ráo, so với chỗ lộn xộn kia tốt hơn nhiều.

Chu Thất lại nhặt củi nhóm lửa bên trong hang động, ở trong mỗi sơn động đều đốt một đống lửa,lại để thêm củi khô ở một góc khi nào lửa gần tắt có thể để củi vào để lửa có thể cháy được lâu hơn một chút.

Mà lúc này, trời đã tối đen.

Bạch Chiêm đem thánh tâm quả trên cây đều hái xuống, đáng tiếc cây này chỉ có vài quả, thánh tâm quả là thánh phẩm bổ âm, rễ cây một khi rút ra sẽ rất khó sống lại, nhưng có thể cho người đến ngọn núi này tìm xem, nếu đã có thì không thể chỉ có một gốc này.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 55: Tâm Động

Lên núi dễ, xuống núikhó, lại thêm trời tối, Trang Thư Tình giờ mới cảm nhận rõ ràng câu nói này.

Dù được Bạch Chiêm đỡ thì cơ hồ cũng bước ba bước ngã một bước.

Bạch Chiêm muốn cõng nàng, nhưng nghĩ lại, người ta nguyện ý để

hắn đỡ đã là tốt lắm rồi.

Cả ngày hôm nay không tức không giận, chỉ có lo lắng và đau lòng, như vậy thu hoạch cũng không ít.

Thư Tình đút hắn ăn bánh, cho hắn uống nước, lại nắm tay dạy hắn cách sử dụng những dụng cụ kia, lúc ăn thỏ nướng, hắn lấy cớ không thể trì hoãn việc đang làm, để nhờ nàng đút cho hắn một chút, nàng cũng không từ

chối, khi xuống núi còn để hắn đỡ, hôm nay Thư Tình quả thực thuận theo khiến hắn cứ ngỡ mìnhđang mơ một giấc mộng đẹp.

Lên xe ngựa rồi, Trang Thư Tình dựa vào thành xe không nhúc nhích nổi, bàn tay bị nhét vào lô giữ ấm, ánh mắt cũng không mở ra, chỉ có khóe miệng nâng lên một độ cong nhàn nhạt.

Tâm Bạch Chiêm nhất thời cảm thấy thật ngọt, rút thảm ở bên dưới sàn xe đắp cho nàng, trước tới nay thanh âm chưa bao giờ ôn nhu như vậy,

“Ngủ đi, lúc đến ta gọi nàng.”

Trang Thư Tình không có phản ứng, nàng đã ngủ.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm tận lực ngồi cách nàng càng gần càng tốt, nhiệt khí của hắn rất tốt, ngồi càng gần thì chung quanh càng có thể ấm áp một chút.

Cái gì cũng không cần làm, trong đầu cũng không cần nghĩ, cứ như

vậy nhìn người đang thở ra hít vào đều đều, tâm liền cảm thấy an ổn, hận không thể khiến cho con đường này đi thật chậm, để hai người mãi yên bình thế này,vậy sẽ không như lời Hướng Tả, bởi vì hai người khác biệt, nên cuộc sống cũng có nhiều quan niệm bất đồng, nàng mỗi khi nhìn thấyhắn đều có xúc cảm mâu thuẫn chính nàng cũng không biết.

Lúc này cửa thành đã đóng. Xe ngựa dừngtrước cửa thành, sau khi kiểm tra lệnh bài, xe lại tiếp tục chuyển bánh vào thành.

Bạch Chiêm rốt cục đã nhận biết mùi vị tình yêu, bởi vì có sự khác biệt mà tâm sinh ra cảm xúc lo lắng, không biết lần sau gặp nàng có lại trở

thành một nữtử luôn mâu thuẫn với hắn hay không,thật khiến hắn phát sầu, thời gian qua trôi qua quá chậm,thật hận không thể lập tức lấy nữ tử đa nghi này về nhà sớm một chút.

”Về sau không được hung dữ với ta, đừng ghét ta, tránh ta” Thấp giọng than thở một câu, chỉ nghĩ đến việc Thư Tình sẽ không xa lánh,đề

phòng hắn nữa, Bạch Chiêm liền cao hứng trở lại.

Xe ngựa ngừng.

Bạch Chiêm còn địnhđể Thư Tình đang mệt mỏi tiếp tục ngủ một chút thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của mấy người.

”Chu Thất, tỷ tỷ ở trong xe ngựa sao?”

Thanh âm Trang Thư Hàn bởi vì bị lo lắng mà có chút khàn, không có người nào biết lúc hắn mang theo lòng vui sướng trở về muốn chia sẻ cùng tỷ tỷ, nghĩ rằng tin tức này nhất định sẽ khiến tỷ tỷ vui mừng nhưng hắn thật hụt hẫng,hắn đợi rất lâu cũng không thấy tỷ tỷ trở về.

https://thuviensach.vn

Hắn kém chút cho rằng tỷ tỷ đã bỏ hắn rời đi, không bao giờ trở lại nữa!

Hắn kém chút cho rằng về sau chỉ còn một mình hắn sống qua ngày!

Bên tai nghe được tiếng nói này khiến Trang Thư Tình không cần người khác kêu đã tự động đứng dậy, vén màn xe lên liền nhìn thấy ánh mắt Thư Hàn mông lung, vành mắt đỏ ửng. Nàng biết, nàng đã doạ đứa nhỏ

này.

Đã từng bị vứt bỏ nên rất sợ cái cảm giác bơ vơ, lạc lỏng không người bên cạnh,đứa nhỏ này chỉ tin tưởng nàng,dựa vào nàng,hắn nhất định rất hoảng hốt khi không có nàng bên cạnh.

Đỡ tay Bảo Châu xuống xe ngựa, Trang Thư Tình không yên đi đến trước mặt đệ đệ.”Thư Hàn...”

Chưa đợi nàng nói xong, thân thể đã bị một lồng ngực có vẻ non nớt ôm chặt lấy, rõ ràng khóc đến như vậy mà thân thể vẫn ôm chặt lấy nàng, cũng không có chút âm thanh nào truyền đến, Trang Thư Tình cũng đỏ hốc mắt, nhẹ vỗ lưng hắn, không tiếng động an ủi.

Việc này mặc kệ là nguyên nhân gì, nàng làm có bao nhiêu đúng, có bao nhiêu tận tâm với công việc của mình. Nhưng ở trước mặt đệ đệ mà nói nàng đều đã sai rồi.

Sau khi chuẩn bị xong nàng nên lưu lại lời nhắn cho hắn, nếu không hắn cũng sẽ không gấp thành như vậy.

Bạch Chiêm từ trên xe ngựa nhảy xuống, có chút khó chịu nhìn hai tỷ

đệ đang ôm nhau. Hận không thể tiến đến đem hai người tách ra, nhưng hắn biết như vậy sẽ chọc giận Thư Tình nên không dám hành động, muốn kích thích Trang Thư Hàn vài câu, vừa mới há mồm liền nhìn thấy Trần https://thuviensach.vn

Nguyên lắc mạnh đầu với hắn, nghĩ tới cái quân sư kiaởphương diện nàyrất có chủ ý, chỉ đành mất hứng ngặm miệng lại.

Bảo Châu động tác nhanh chóng liếc mắt nhìn công tử. Bước tới đem áo choàng khoát lên người tiểu thư, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, tiểu công tử, bên ngoài trời lạnh, có gì vào nhà rồi nói.”

Tại thời điểm có ngoại nhân lại thất thố như vậy, đợi khi cảm xúc hơi bình ổn Trang Thư Hàn liền cảm thấy hoảng, khi nghĩ đến tỷ tỷ về trễlại ở

cùng với nam nhân này, nếu như người không biết chuyện nhìn thấy, còn không biết sẽ bị đồn thành dạng gì, tỷ tỷ tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, Bạch công tử cũng không hiểu sao?

Tâm tư bảo hộ tỷ tỷ nhất thời khiến hắn tức giận, ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nhân đối diện, vừa muốn nói lại nghĩ tới đây là ngoài cửa, bị

người khác nghe thấy thì chịu khổ vẫn là tỷ tỷ nhà mình, chỉ đành cắn răng thấp giọng nói: “Bạch công tử chớ khi dễ hai tỷ đệ chúng ta không có nơi dựa vào...”

”Thư Hàn.” Trang Thư Tình vội đánh gãy lời nói của hắn, xin lỗi cười cười với Bạch Chiêm, “Bạch công tử không có khi dễ tỷ tỷ, trở về phòng tỷ

tỷ sẽ nói rõ với đệ mọi chuyệnxảy ra, trước xin lỗi với Bạch công tử.”

Trang Thư Hàn nhìn về phía tỷ tỷ, mắt đầy nghi hoặc.

”Nghe lời, trở về phòng tỷ tỷ sẽ nói với đệ.”

Tại trước mặt tỷ tỷ, Trang Thư Hàn đều một mực nghe lời, dù hắn thật sự không muốn xin lỗi, nhưng vẫn nghe lời tỷ tỷ tạ lỗi với Bạch Chiêm.

Trên mặt Bạch Chiêm không thèm để ý, nhưng thực tế trong lòng được Thư Tình bảo vệ mà đắc ý, “Không có việc gì, mau dẫn tỷ tỷ ngươi vào nhà đi, hôm nay nàng rất mệt.”

https://thuviensach.vn

Tiếp nhận dây cương Trần Nguyên đưa, sờ sờ đầu con ngựa mà hắn yêu quý, xoay mình lên ngựa, Bạch Chiêm từ trên cao nhìn xuống, tiếp tục nói:“Buổi sáng ngày mai ta lại tới, thuốc ta sẽ nói Thanh Dương Tử chuẩn bị tốt, nàng đừng làm việc quá sức.”

”Đợi một chút.” Thấy người đang muốn đi, Trang Thư Tình vội gọi lại, “Ta cần chỉ tang màu trắng, hiệu thuốc không biết có thể mua được hay không?”

”Dùng làm gì?”

”Khâu miệng vết thương.”

”Thanh Dương Tử nếu không làm được, ta rút gân hắn cho nàng dùng, sẽ không kém thứ kia.”

Đợi người đã đi xa, Trang Thư Tình mới phản ứng kịp, nàng chẳng những không cự tuyệt Bạch Chiêm ngày mai cùng đi theo, còn mơ hồ

giống nhưđương nhiên như vậy.

”Tỷ tỷ, trời lạnh, chúng ta vào thôi.”

Dùng nước ấm tắm rửa, toàn thân đều ấm lại mới từ thùng gỗ bước ra, lại uống thêm chén trà nóng, ăn miếng cơm nóng, toàn thân từ trong ra ngoài đều ấm áp, Trang Thư Tình mới cảm thấy bây giờ mình như được sống lại.

Thân thể này lúc trước được chăm sóc không tốt, tâm mạch yếu nhược,sợ lạnh, cho nên vừa vào đông nàng rất ít đi ra ngoài, điều chế vài loại thuốc, mỗi ngày ở nhà điều trị cho bản thân, cũng may lúc trước bỏ

công không uổng phí, bằng không hôm nay sẽ không chỉ đơn giản bị nhiễm lạnh như vậy.

https://thuviensach.vn

”Tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc đi đến nơi nào, thế nào khi trở về lại thành như

vậy?” Nhịn lại nhịn, Trang Thư Hàn rốt cục nhịn không được hỏi.

”Nói hai ba câu không thể rõ ràng, đệ theo ta đến đây.” Trang Thư

Tình cầm lấy bao dụng cụ phẫu thuật đi đến phòng bên, nơi này Trang Thư

Hàn ngày thường cũng không đến, bước vào mới phát hiện bên trong thế

nhưng để rất nhiều vật dụng kỳ quái.

Đem những dụng cụ đặc chế đặt ở trên bàn, chưa kịp rửa lại, bên trên còn dính máu thịt và lông sói.

Đã sớm chuẩn bị tốt một nồi nước trên bếp, nước bên trong đã sôi.

Trang Thư Tình đem từng món dụng cụ bỏ vào, lại dùng một cái gậy tương đối lớn đảo qua, đợi đến cảm thấy thời gian đã đủ, nàng lại đem những dụng cụ kia lấy ra đặt ở cái khay lớn bên cạnh, bên trong là loại rượu nồng độ cao,gần giống như cồn,dùng đề khử trùng tiêu độc.

Trang Thư Hàn trầm mặc nhìn, không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hắn chỉ biết tỷ tỷ hiện tại lợi hại hơn nhiều so với tỷ tỷ nhát gan khiếp nhược lúc trước, hắn cảm thấy may mắn vì điều đó.

”Tỷ tỷ có thể nghe hiểu lời nói của động vật, hôm nay là vì tộc nhân Niệm Niệm bị thương, nên tỷ đi giúp, Bạch công tử không biết vì sao mà tìm được tỷ tỷ, luôn ở trên núi hỗ trợ tỷ, bằng không tối hôm nay sợ là đệ

cũng không nhìn thấy được tỷ.” Trang Thư Tình cười cười, mang theo chút xin lỗi, “Là tỷ tỷ không suy tính chu toàn, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể trở về, không nghĩ lại ngoài ý muốn khiến đệ lo lắng, về sau sẽ không như vậy.”

Chỉ cần không phải Bạch công tử khi dễ tỷ tỷ là tốt rồi, dù sao tỷ tỷ đã nói không gả cho người ta, nhưng dù thế nào thì tình huống như vậy cũng https://thuviensach.vn

không tốt cho tỷ tỷ,còn một việc nữa,hắn rất tò mò chuyện tỷ tỷ vừa nói

“Tỷ tỷ, tỷnói là có thể nghe hiểu được lời nói củaNiệm Niệm hay là có thể

nghe hiểu được lời nói của động vật? Miêu miêu cẩu cẩu cũng có thể sao?”

” Lời nói của tộc nhân Niệm Niệm tỷ cũng có thể nghe hiểu, miêu miêu cẩu cẩu thì không biết, từ khi biết có khả năng này tỷ liền tận lực tránh những nơi chúng nó thường lui tới.” Trang Thư Tình nghiêng đầu nhìn hắn, “Tỷ tỷ như vậy, đệ sợ sao?”

Trang Thư Hàn lắc đầu, cực kỳ thành thật nói: “Chỉ cần là tỷ tỷ, đệ sẽ

không sợ.”

Đã không phải tỷ tỷ trước kia đệ muốn bảo hộ, nhưng mà nhất định so với nàng càng thương đệ, so nàng càng có nhiều năng lực bảo hộ đệ, trong lòng Trang Thư Tình âm thầm tự nhủ, đến gần sửa lại cổ áo cho đệ đệ

mình, “Có một số việc tỷ tỷ không thể giải thích rõ, nhưng mà tỷ tỷ sẽ nỗ

lực làm một tỷ tỷ tốt, về sau nếu có chỗ đệ không thể giải thích, đệ cũng không cần hỏi nhiều, có được không? Tỷ tỷ dù có tự làm bản thân bị

thương cũng tuyệt không làm đệ bị thương.”

”Đệ tin tỷ tỷ.” Tỷ tỷ có bí mật, Trang Thư Hàn đã sớm biết, có những việc không nên hỏi, hỏi rõ rồi có đôi khi khó đối mặt, cứ như bây giờ chẳng phải rất tốt sao!

Nghĩ đến mình còn có một việc vui chưa nói, đuôi mắt Trang Thư Hàn rốt cục hiện chút kiêu ngạo, “Tỷ tỷ, đệ đã là học tròcủa Tô tiên sinh, tại đó đã dập đầu kính trà, đáng tiếc tỷ tỷ không thấy.”

”Thật sao?” Trang Thư Tình mừng rỡ, “Tỷ tỷ biết đệ nhất định có thể

thành tài, ngày mai... Không được, ngày mai tỷ tỷ còn phải lên núi một lần nữa, ngày sau tỷ tỷ sẽ cùng đệ đi bái tạ tiên sinh, đúng, còn có học phí nữa, cái này phải chuẩn bị kĩ càng một chút mới được.”

https://thuviensach.vn

Nói liên miên một đống lời, Trang Thư Tình vẫn là không bình tĩnh được, vừa làm nhiều việc vừa nựng yêu gò má đệ đệ, “Đệ đệ tỷ thế nào lại lợi hại như vậy? Tỷ tỷ cũng phải trở nên lợi hại hơn mới được, bằng không sẽ không phải là tỷ bảo hộ đệ nữa rồi.”

”Oa tỷ tỷ bắt nạt đệ!”

Hiểu được tình cảm của hắn dành cho nàng, Trang Thư Tình cười mị

mắt, không có cha mẹ thì thế nào, có một đệ đệ vừa tài giỏi, ngoan ngoãn, lại rất yêu thương nàng đã đủ rồi, cuộc sống của nàng càng thêm có mục tiêu.

Đem mặt mình tránh ra, Trang Thư Hàn nhu nhu, khó nén lo lắng hỏi,

“Ngày mai còn phải lên núi? Vừa rồi đi tuyết đã rơi rất nhiều, qua đêm nay không biết sẽ lạnh đến thế nào,tỷ không thể để một mìnhBạch công tử đi sao?”

”Việc này chỉ có tỷ tỷ hiểu rõ cách làm, hắn cũng không phải là người quan tâm đến những việc đó,chúng ta làm chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi.”

”Vậy hắn còn đi hỗ trợ!”

Bên tai phảng phất lại vang lên câu nòi ủy khuất “Về sau không được hung dữ với ta,đừng ghét ta, tránh ta”, Trang Thư Tình cảm thấy có chút hoảng hốt, nam nhân này, lòng tham so với dự đoán của nàng càng nhiều hơn.

Rõ ràng là thiếu gia cao quý, lại không ngạimáu làm bẩn tay giúp nàng làm những việc đó, trong mắt không mang theo nửa phần chán ghét, ăn một cái bánh lạnh như vậy, uống nước từ tuyết không mấy sạch sẽ...

Nếu như nói trong lòng nàng không cảm động, tại sao lại thất thần như

vậy?

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 56: Đồng Hành Trong Gió Tuyết

Tuyết rơi một đêm, đến sáng hôm sau cũng không ngừng.

Bạch Chiêm ngồi trong xe ngựa đi tới chỗ Trang Thư Tình.

Xe ngựa này được đặc chế trong cung, sau khi đưa đến hắn chưa từng dùng qua lần nào, nếu không phải Trần Nguyên buổi sáng nhắc nhở một tiếng, hắn cũng quên mất mình còn có một chiếc xe như vậy.

”Công tử, xe ngựa kia của Trang tiểu thư quá mức đơn sơ, nhỏ không nói còn không thể giữ ấm, tuyết lớn như vậy nếu dùng xe ngựa kia không phải là để tiểu thư chịu tội sao? Lại nói, xe ngựa này của ngài rộng rãi, ấm áp, có thể cùng tiểu thư vừa lên đường vừa trò chuyện, dù sao cũng là công tử đến để hỗ trợ,chẳng lẽ Trang tiểu thưlại cự tuyệt ngài, ngài muốn nói chuyện với tiểu thư trong xe ngựa hơn hay là đón gió tuyết cưỡi ngựa hơn?”

Vì lời này của Trần Nguyên, hắn được tăng một tháng tiền tiêu vặt không nói, còn được thưởng rất nhiều thứ tốt, tâm tình tốt khiến ThanhDương Tử thức trắng đêm liếc mắt xem thường.

Vừa tiễn đệ đệ rời cửa liền nghe thấy hạ nhân nói Bạch công tử đã đến, Trang Thư Tình vội vàng xách theo những đồ đã chuẩn bị tốt ra ngoài.

Bạch Chiêm ở trước viện chờ nàng, vừa thấy ngườithì câu nói đầu tiên là, “Xe ngựa của nàng sẽ bị gió lùa vào, ngồi xe của ta.”

https://thuviensach.vn

Ngồi xe ai cũng được, Trang Thư Tình không có dị nghị gì, nhưng khi nhìn thấy xe ngựa dừng trước cửa nàng liền có chút bất động.

Đây là xe ngựa? Này kỳ thực là một căn phòng lớn cổ đại được kéo bằng ngựa?! So với phòng nàng ít nhất cũng phải dài gấp ba, độ rộng cũng không phải xe ngựa kia của nàng có thể so sánh, xe ngựa của nàng chỉ dùng một con ngựa, chiếc này là bốn con.

Mặc cho mấy nha hoàn dẫn nàng lên một cái ghế thật dài, một người nâng, một người đỡ lên xe, Trang Thư Tình có chút thất thần, chờ vào bên trong, nhìn thấy hai gian trước sau của xe nàng chỉ có thể cảm thán.

Cởi giày ở gian ngoài, màn gian trong được vén lên, nhiệt khí ùa vào mặt, so với bên ngoài giống như hai thế giới.

Bạch Chiêm tiến vào theo sau, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trang Thư Tình, thấy nàng có chút ngơ ngẩn vội hỏi, “Làm sao vậy? Không thoải mái?”

Trang Thư Tình nhẹ liếc mắt nhìn hắn, “Ta ở đây không quen, đang suy nghĩ lúc về, muốn ngồi xe ngựa kia của ta.”

”Nếu nàng ngại đây là xe của ta thì xe ngựa này về sau sẽ đưa luôn cho nàng,đã là xe của nàng vậy sẽ không còn cảm thấy không quen, ta thật không thường ngồi xe. “

”Thân phận của ta sao có thể dùng loại xe ngựa này.” Trang Thư Tình cảm thấy không khí có chút nóng, theo thói quen bỏ áo choàng, cởi ra dây buộc ở cổ. Không nghĩ tới lại càng gỡ càng rối, nút thắt không thể gỡ ra.

Loay hoay hồi lâu cũng không thể tháo gút.

”Ta làm cho.” Gỡ dây thật cẩn thận, Bạch Chiêm cúi sát đầu ngưng thần mà gỡ.

https://thuviensach.vn

Hắn không cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, Trang Thư

Tình lại đang ra mồ hôi, định gọi nha hoàn vào hỗ trợ. Nhưng khi nhìn thấy nam nhân đang nghiêm cẩn đến cực điểm trước mắt lại nhất thời không nói được gì.

Bạch Chiêm đột nhiên giương mắt chống lại tầm mắt không kịp né tránh của nàng, tầm mắt hai người giằng co, không hiểu sao lại có chút hương vị mơ hồ như tình ý.

Chuyện như vậy khiến Trang Thư Tình cuống quít buông tầm mắt xuống, “Có thể gỡ không?”

Bạch Chiêm nhìn sâu vào mắt nàng, kéo một cái gỡ được dây áo, áo choàng rơi xuống, Trang Thư Tình nhặt lênxoay người sang chỗ khác.

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại.

Nha hoàn mở cửa gian ngoài ra bẩm báo hai câu, “Công tử, Thanh Dương Tử nói hắn khó chịu trong người, cưỡi ngựa không được, muốn xin lên xe ngựa nghỉ ngơi.”

Bạch Chiêm có chút nghiến răng, người nói mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không thành vấn đề là ai? Mới một buổi tối liền chịu không được?

Lúc trước chỉ lo xem xe ngựa, Trang Thư Tình cũng không chú ý có những aiđi theo, dù sao hiện tại không khí giữa hai người quá mức mập mờ, đúng lúc cần có người đến phân tán, liền thuận thế hỏi,“Thanh Dương Tử cũng tới rồi?”

”Ân, hắn nghe nói nàng cần dượctrị cho sói. Hắn liền ầm ĩ muốn đi theo.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cười, “Cho nên một đêm hôm qua hắn cũng không ngủ?”

”Bình thường hắn mấy đêm không ngủ tinh thần vẫn rất tốt. Làm gì có chuyện không cưỡi được ngựa, hắn chỉ là ngại trời lạnh không muốn cưỡi ngựa.” Bạch Chiêm tức đến nỗi muốn đánh Thanh Dương Tử một trận, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì, “Được, gọi hắn đi lên.”

Thanh Dương Tử được như ý nguyện, nhưng cũng chỉ dám ngây ngốc ở gian ngoài, hắn nếu thật không biết xấu hổ dám đi vào bên trong, không cần công tử ra tay, Trần đại tổng quản chắc chắn liền chặt đứt dược liệu cung cấp cho hắn.

Xe ngựa lại tiếp tục đi, Bạch Chiêm gõ lên vách tường ngăn cách hai gian, “Đi vào hầu hạ.”

Hai nha hoàn nhẹ chân bước vào, mặt mày cũng không dám nâng lên, đem vào một bếp lò nấu nước, lại mang thêm từng đĩa điểm tâm đặt lên bàn nhỏ.

Có nhiều hơn hai người, Trang Thư Tình thả lỏng hơn nhiều.

Bạch Chiêm thấy nàng rốt cục cũng không còn ngại ngùng liền dễ

dàng tha thứ cho sự tồn tại của hai nha hoàn, cầm một đĩa điểm tâm đưa cho nàng,“Mọi thứ được dùng nam châmcố định, không cần lo sẽ bị đổ.”

”Ta không lo.” Trang Thư Tình nhận lấy, cắn một ngụm, ăn rất ngon,

“Có tiền, có quyền, sống qua những ngày như vậy, trách không được người sống ởđời đều liều mạng muốn trở thành ngườitrên cao.”

”Lời này nghe có chút vị chua.”

”Vốn chính là đang ghen tị.” Lại cắn một ngụm, Trang Thư Tình thỏa mãn mị mắt, “Ta không có khả năng có thể trở thành người như vậy, còn https://thuviensach.vn

không cho phép ta nói sao?”

Thật sự là thẳng thắn khiến người khác không biết phải nói tiếp thế

nào, Bạch Chiêm thấy nàng ăn rất ngon, cũng cầm một khối đưa vào miệng, vẫn là cái vị kia, nhưng hắn lại cảm thấy ngon hơn so với bình thường nhiều, “Chỉ cần nàng muốn, ta đều có thể cho nàng, chỉ là nàng không thích thôi.”

Trang Thư Tình nhất thời ảo não, “Bạch công tử, chúng ta đừng nói những lời này được không?”

Nàng đang sợ cái gì? Chỉ cần nàng nói ra, cái gì cũng đều có thể giải quyết, Bạch Chiêm thở dài, rốt cuộc vẫn là không có nói như vậy, thuận theo ý nàng nói: “Tốt, không nói nữa.”

Ăn điểm tâm, uống trà, chiếm hết tiện nghi của người ta, lại tức giận với người ta Trang Thư Tình cũng có chút ngượng ngùng, lại không biết nên nói chuyện gì đành ho nhẹ một tiếng, nói: “ Ngươi biết Tô Văn không?”

”Biết, Quan học sư của Hội Nguyên phủ.”

”Thư Hàn đã bái hắn làm thầy, không phải học trò bình thường, là đệ

tử chính thức.” Trang Thư Tình khó nén đắc ý, mười tuổi đã có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà được xem trọng, không phải ai cũng có thể.

Bạch Chiêm quả thật không nghĩ tới Trang Thư Hàn lại lọt vào mắt của Tô Văn, toàn Hội Nguyên phủ này cũng chỉ có Tô Văn được hắn nể

mặt, không phải vì tài học, cũng không phải lực ảnh hưởng, mà vì hắn là một người có lòng dạ chân chính, có thể bao dung người khác, có thể đảm đương trọng trách, nhận thức được người tốt, cũng là người biết dẫn dắt chỉ

đường, trời sinh nên làm thầy dạy học.

https://thuviensach.vn

Ánh mắt hắn cao bao nhiêu Bạch Chiêm đều biết, nhưng có điều thật không nghĩ tới, một người mới đêm qua còn khóc trong lòng tỷ tỷ cư nhiên lại được Tô Văn kia thu vào cửa.

Xem ra sau khi trở về phải đi Tô phủ đi một chuyến mới được.

”Đãlàm lễ bái sư chưa?”

”Thư Hàn nói đã dập đầu kính trà, có thể thấy được Tô tiên sinh rất thích đệ ấy.”

Khó được nhìn thấy bộ dạng đắc ý này của Thư Tình, Bạch Chiêm muốn nhìn lâu một chút, yêu thương nơi đáy mắt nhanh chóng dâng lên,

“Tô Văn ở kinh đô cũng rất có tiếng, người bình thường hắn không để

trong mắt, lúc trước có thu hai học trò hiện thời một người đậu Tiến Sĩ vào hàn lâm nhận chức, nghe nói rất được trọng dụng, một người là tân khoa Trạng Nguyên, Thư Hàn về sau sẽ không kém bọn hắn.”

Đại khái bậc trưởng bối đều cho rằng đứa nhỏ nhà mình là tốt nhất, nếu như Bạch Chiêm khen ngợi nàng, nàng liền thấy không được tự nhiên, nhưng là khen đệ đệ nàng, nàng thế nào cũng cảm thấy lời này thật dễ nghe, rõ ràng cao hứng đến khoé miệng đều cong lên, nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc, “Hắn sao có thể so được với người như vậy, chỉ cần không khiếnTô tiên sinh thất vọng là tốt rồi.”

”Nếu như hắncó được tiền đồ, cũng không uổng sự hy sinh của nàng.”

” Hy sinh cái gì, ta không vĩ đại như vậy, chỉdo đó là lựa chọn tốt nhất với hai tỷ đệ chúng ta thôi.” Khi nghĩ đến sau này tiền đồ của Thư Hàn không có một chút dính dáng gì đến Trang Trạch Lương nàng liền cảm thấy bản thân mình thật sự rất vui vẻ, thấy được tỷ đệ nàngsống tốt chắc chắn hắn sẽ hối hận, tức chết hắn.

https://thuviensach.vn

”Ở chỗ ta có mấy quyển sách đượcChử Sáng dùng để ghi lại chú thích, dù sao ta cũng không dùng, khi nào về sẽ đưa tới cho Thư Hàn.”

”Chử Sáng?”

”Được xưng là Chử tiên hiền,Chử tiên sinh, nàng không biết sao?”

Trang Thư Tình xấu hổ, nàng đối với thế giới này hiểu biết có hạn, ký ức cực hạn của cơ thể này cũng chỉ ở Lãnh sơn huyện, căn bản chưa từng nghe qua Chử tiên hiền này.

”Ta vốn không phải người đọc sách, lại đến từ địa phương nhỏ, quả

thật không biết người này, bất quá người có thể được xưng hô như vậy tất nhiên là bậc thánh nhân, sách này quá mức trân quý, đưa cho Thư Hàn...

Hắn sợ là nhận không nổi.”

Bạch Chiêm nhíu mày, “Không cần?”

Đương nhiên muốn! Nghe cái tên kia nàng liền biết đối với người đọc sách mà nói đó là một ngọn núi cao chỉ có thể ngưỡng vọng, sách của hắn đối với Thư Hàn khẳng định rất có ích, nhưng không thể lấy của người ta như vậy...

Nàng nợ Bạch Chiêm không ít!

”Thực không cần?”

Trang Thư Tình tức giận ngẩng đầu, tầm mắt lại lọt vào ý cười trong mắt đối phương, nhất thời những thứ rối rắm trong đầu đều biến mất,

“Muốn, đương nhiên muốn, coi như ta mượn Bạch công tử, đến khi Thư

Hàn không dùng nữa sẽ mang đến trả công tử.”

Bạch Chiêm không nói gì, chỉ cười.

https://thuviensach.vn

Cười đến khi Trang Thư Tình nghiến răng, nàng cũng cảm thấy lời này có chút không đúng, lại không biết nói gì cho phải.

Thật ra mấy quyển sách này làdo Bạch Chiêm nhìn thấy có thứ nào ở

Hội Nguyên Phủ xem thuận mắt đều cướp đoạt một lần mới thu hết vào tay, nếu nàng biết nàng sẽ không phải cắn rứt lương tâm vì chiếm tiện nghi của người ta.

Sau khi dần dần hiểu Trang Thư Tình, hắn liền biết, đối với Thư Hàn tốt một phần so với tốt với nàng mười phần càng hiệu quả hơn, trong mắt nàng để ý cũng chỉ có một người đệ đệ này.

Nhưng rồi hắn lại không cam tâm trong mắt nàng chỉ có đệ đệ, hắn phải nhanh chóng kéo tên tiểu tử kia về phía mình mới được, cũng may tiểu tử kia cũng không khiến cho người khác ghét.

Có người phụng bồi nói chuyện, lộ trình dường như ngắn hơn nhiều.

Như trước là chân núi kia, xe ngựa ngừng lại.

Từ trong xe ngựa ấm áp như xuân bước xuống, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay đầy trời, Trang Thư Tình rùng mình một cái.

Phía sau có người đem áo choàng và mũ khoác cho nàng.

Không cần quay đầu lại cũng biết là ai, Trang Thư Tình dứt khoát làm như không biết, cũng không quay đầu, nói: “Đi thôi, sớm xong việc liền có thể về sớm.”

Bạch Chiêm một tấc không rời theo sau nàng, khi lên núi càng giống như sam bám nàng không xa nửa bước, Trang Thư Tình cũng không cự

tuyệt.

https://thuviensach.vn

Thanh Dương Tử đi ở phía sau kề tai nói nhỏ cùng Trần Nguyên,

“Ngươi đoán ta ở trong xe ngựa nghe được cái gì? Công tử có thể nói lời dễ

nghe để dỗ người ngươi có tin không? Ta thật sự tưởng tượng không ra bộ

dáng lúc đó của công tử sẽ như thế nào, ngươi có thể tưởng tượng ra không?”

Trần Nguyên lườm hắn một cái, “ Cả ngày hôm quađều nhìn thấy.”

”A? Thật?” Thanh Dương Tử vội vàng chạy theo đuổi kịp Trần Nguyên, “Ngươi mau hình dung lại, kể cho ta nghe?”

”Về sau ngươi còn sợ không nhìn thấy?” Trần Nguyên trợn trừng mắt, hắn chỉ sợ về sau mỗi ngày đều phảinhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của công tử, thật sự là... Có chút khôngnói nên lời.

Càng đi, bước chân Trang Thư Tình càng chậm, không phải đường không dễ đi, mà là có người khiến nàng không thể không nghĩ nhiều, tại nơi rừng núi hoang sơ, lại có người vì nàng mở một con đường, những cành cây ven đường đều bị chém rớt, đại thụ cản đường cũng đốn xuống, đi đường núi giống như nơi đất bằng, nàng đi rất dễ dàng không chút trắc trở.

Ai có dụng tâm như vậy, không cần nói cũng biết.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 57: Sinh Tử Do Trời

Những con sói cần trị thương vẫn chờ trong sơn động, tiểu tử Niệm Niệm được sói đầu đàn chở trên lưng.

Vừa nhìn thấy thân ảnh Trang Thư Tình, Niệm Niệm phóng xuống đất, chạy tới, thanh âm non nớt bi thương truyền ra nhưng những người khác nghe thấy đều không hiểu.

Trang Thư Tình nhắm chặt mắt, trấn định nói:“ Chết hai con, chỉ còn lại ba con đang trong tình trạng không tốt.”

” Nàng đã tận sức, sinh tử do trời.”

” Ta biết.” Trang Thư Tình mở mắt ra, đem Niệm Niệm đang thương tâm cẩn thận bỏ vào bên trong túi nhỏ vẫn đeo bên người, “Điều này đã tốt hơn so với dự đoán của ta.”

Sói đầu đàn gật gật đầu với mấy người họ, xoay mình dẫn đường đi đến sơn động.

Trên mặt đất cạnh đống lửa còn chất đống một ít cành khô, cũng may khói không lớn, lửa chưa tắt, không khí trong sơn động trầm lắng đầy bất an.

Khi Trang Thư Tình bắt đầu kiểm tra vết thương của lũ sói thì Thanh Dương Tử chen lấn tiến vào, hắn tuy không phải đại phu, nhưng y thuật cũng rất tốt, việc chẩn trị đối với hắn không có gì trở ngại, nhìn miệng vết thương kia chậc chậc nói, “ Muốn sống, quá khó đi.”

https://thuviensach.vn

”Dù sao cũng phải chữa trị đến cùng mới biết được, chỉ tang trắng mang tới chưa?”

”Mang theo, mang theo.” Thanh Dương Tử nhanh chóng lấy ra một cuộn đưa cho Trang Thư Tình.

Thứ này thật đúng là không phải hắn thì không ai làm được, dù vậy hắn cũng không thể làm được nhiều hơn, dù có thực sự rút gân hắn thì trong một buổi tối nhiêu đây đã là cực hạn.

”Chu Thất, giống như hôm qua đun chút tuyết thành nước đi.”

”Vâng.”

Bạch Chiêm đá văng Thanh Dương Tử ra, “Ta giúp nàng.”

Thanh Dương Tử xoa cẳng chân bị đá đau than thở, “Việc này ta cònlàm tốt hơn công tử.”

Trần Nguyên vội lôi kéo Thanh Dương Tử đi giúp Chu Thất nấu nước.

Chờ hai người bọn họ mang nước tiến vào, Trang Thư Tình đã đem những bộ dụng cụ xử lý sạch sẽ từ đêm trước mở ra, Thanh Dương Tử thấy những thứ mới mẻ liền tò mò đi qua, nhanh chóng tập trung tinh thần ngồi xổm bên cạnh Trang Thư Tình xem nàng muốn dùng như thế nào.

”Thịt bị hoại tử trên miệng vết thương đều phải cắt lọc hết. Công cụ

chỉ có một bộ, ta làm trước, ngươi xem rồi làm theo.”

Thanh Dương Tử liên tục gật đầu, Bạch Chiêm liếc hắn một cái,

“Người Thư Tình nói là ta.”

” Vâng!”

https://thuviensach.vn

Nghe hai người giành việc như vậy, có chút buồn cười, Trang Thư

Tình mân mân miệng, ổn định lại tâm tình bắt đầu làm việc.

Dao mổ hạ xuống cắt thịt nơi hoại tử, con sói vẫn mê man không tỉnh, chỉ có thân thể theo bản năng run run, “Giữ lại.”

Bạch Chiêm nhanh chóng thay đổi vị trí hai tay vững vàng cố định lại con sói kia.

Trang Thư Tình ra tay rất nhanh, sử dụng dao mổkhông chút ngập ngừng, bình tĩnh không giống như một nữ nhân.

Toàn bộ thịt hoại tửđều cắt lọc hết, Trang Thư Tình lại lấy ra một lọ

rượu thuốc có tác dụng sát khuẩn mạnh đổ lên vết thương, thân thể con sói bị giữ chặt kịch liệt run rẩy.

Rất đau, người nhìn thấy đều biết.

Sau khi tẩy trừ toàn bộ vết thương trên thân sói, Trang Thư Tình nói:“Ta không có thuốc giảm nhiệt, chỉ có thể dùng biện pháp này, cảm giác được đau là tốt rồi, ít nhất còn sống, Thanh Dương Tử bôi thuốc cho chúng được rồi. “

Thanh Dương Tử cầm theo gói thuốc to bên người, lấy ra mấy viên màu xanh biếc bóp nát rồi rải đềulên vết thương.

Một bên Trang Thư Tình rửa sạch tay, lấy kim và chỉ khâu ra, nhúng qua rượu thuốc, rồi hơ kim trên lửa, nàng không có găng vô trùng, phải tiếp xúc trực tiếp với vết thương nên có thể giảm thiểu nhiễm khuẩn tới mức nào thì hay mức đó.

Hít sâu một hơi, không khí lạnh tiến vào ngực, khiến cho tâm của nàng an tĩnh lại, động tác tay càng ổn định.

https://thuviensach.vn

Kiểm tra lại dụng cụ đã chuẩn bị tốt, tiến hành khâu miệng vết thương, tay trái dùng kẹp nhỏgiữ chặt chỗ thịt bị nứt ra, tay phải cầm kim chỉ. Dùng lực cổ tay và cánh tay từbên ngoài bắt đầu xỏ xuyên qua da thịt, từng mũi khâu rất đều đặn vuông vức, những chỗ da hở bắt đầu dần khép lại, may từ

trên xuống, dùng kẹp nhỏ lật mép vết thương, kim nhanh chóng xỏ qua, kẹp nhỏ thuần thục luồng buộc lại, liên tiếp rút ra xỏ vào, đến cuối cùng dùng kẹp nhỏ lòn qua chỉ thắt gút cố định mũi may cuối, lấy kéo, cắt chỉ, hoàn thành đường may, về sau cũng lập lại như thế.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, Trang Thư Tình liên tục vừa khâu vừa cầm máu.

Mấy người tính cả sói đều lẳng lặng vây xung quanh nhìn, không dám có chút động tác, sợ ảnh hưởng đến người đang khâu may tuyệt diệu kia.

Mà lúc này Trang Thư Tình đã sớm không còn cảm giác với bên ngoài, bản thân tập trung cao độ, toàn tâm toàn ý xử lý vết thương, ngay khi tiến hành nàng liền trở lại là một bác sĩ, chỉ quan tâm bệnh nhân.

Cuối cùng cũng xong, tay Trang Thư Tình nhức mỏi rã rời, khối thân thể này mới mười bốn, rốt cuộc vẫn quá yếu.

”Bôi thuốc một lần nữa.”

Thanh Dương Tử hiện tại tuyệt không đau lòng những viên thuốc bảo bối của hắn, lập tức nghe lời đemviên thuốc bóp nát rắt lên vết thương.

Bạch Chiêm thấy nàng xoa cánh tay, liếc nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyên lập tức hiểu ý, liền cố định con sói thay hắn, hắn vội đến cạnh Trang Thư Tình kéo tay nàng qua ấn ấn, xoa xoa huyệt đạo cho nàng

”Đau, nhẹ chút.”

”Như vậy mới mau khôi phục.”

https://thuviensach.vn

Nghĩ một lát là đã tiếp tục, Trang Thư Tình nhẫn nại ngồi xuống.

Con sói này có ba chỗ hoại tử tình trạng rất xấu phải khâu hai lớp,khâu mũi lớn rồi khâu lại mũi nhỏ, lại thêm vài vết thương lớn, cái nào cũng cần khâu, càng không cần nói những con sói khác, con nào con nấy thật không có mấy chỗ lành lặng.

Kế tiếp, Bạch Chiêm tiếp nhận dao để cắt thịt hoại tử, việc khâu lại vẫn do Trang Thư Tình làm, sau đó Thanh Dương Tử bôi thuốc, phối hợp rất ăn ý.

Trang Thư Tình ngồi xổm xuống sờ sờ đầu con sói, giọng nói ôn nhumang theo cổ vũ, “Cố lên, chống đỡ qua là tốt rồi, đừng khiến cho bạn của ngươi thương tâm.”

Mí mắt khép chặt giật giật, nhưng lại không thể mở ra.

Sờ sờ nó an ủi một chút, Trang Thư Tình lại tiếp tục công việc.

Không cần phân công, trước khi Trang Thư Tình động tay, Bạch Chiêm đã tẩy trừ toàn bộ miệng vết thương, Trang Thư Tình liền bắt tay khử khuẩn dụng cụ phẫu thuật

Mà khi Trang Thư Tình bận việc, ánh mắt Bạch Chiêm đều dừng trên người nàng không có rời khỏi.

Trước đây hắn không dám quang minh chính đại ngắm nhìn nàng, lúc bình thường mà nhìn như vậy chắc chắn sẽ khiến Thư Tình không được tự

nhiên, thẹn quá thành giận không thèm cho hắn chút sắc mặt tốt, nhưng bây giờ Thư Tình lại không có cảm giác, Thư Tình nỗ lực cứu sống lũ sói, trên người như bao trùm một tầng sáng của ánh mặt trời, ấm áp khiến người nhìn không thể dời tầm mắt.

Trưa nay không giống hôm trước.

https://thuviensach.vn

Nha hoàn từng người đưa từng hộp cơm lớn đến, đồ ăn còn nóng hổi khiến những người đang đói đến mức ngực dán vào lưng cảm thấy thật hạnh phúc.

Vừa ăn Thanh Dương Tử còn vừa hỏi, “ Tiểu thư nói cái thuốc giảm nhiệt kia là thứ gì? Có tác dụng gì?”

Nuốt cơm vào miệng, Trang Thư Tình tận lực giải thích, đối với các loạithuốc, người này rất lợi hại, nàng tin hắn có thể làm ra được, “Khi bị

thương, nếu không xử lý tốt thì vết thương rất dễ chuyển biến xấu, sưng đỏ, sinh mủ, phát sốt thậm chí bị hoại tử, dù có là vết thương nhỏ cũng sẽ trở

thành vết thương trí mạng, có phải như thế không?”

Thanh Dương Tử liên tục gật đầu, mấy người khác cũng dựng tai nghe.

” Mà quan trọng nhất là khi những tình huống này xảy ra thì cơ thể sẽ

sốt cao không hạ, càng sốt tình trạng lại càng xấu, nếu có thể hạ sốt, chuyển biến sẽ tạm thời ổn định, chúng ta có thêm nhiều thời gian để chữa trị.”

”Cho nên thuốc hạ nhiệt rất cần thiết.”

”Người đã nhìn thấy loại thuốc này?”

”Đã thấy.” Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh phía xa, ở thế giới kia, đây là loại thuốc rất thường được sử dụng, cúi đầu lau đi khóe mắt, “Nhưng ta không điều chế được.”

Thanh Dương Tử còn muốn hỏi, Bạch Chiêm đã lạnh giọng chen vào,

“Không muốn ăn cơm thì lăn qua một bên, đừng ngăn cản người khác ăn.”

Thanh Dương Tử lập tức ngậm miệng.

https://thuviensach.vn

Gắp một miếng thịt đặt vào chén Trang Thư Tình, Bạch Chiêm ôn hòa tựa như người vừa rồi lạnh giọng thốt ra lời nói kia không phải hắn.”Nàng mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. “

Trang Thư Tình miễn cưỡng cười với hắn, cúi đầu ăn cơm.

Thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, Bạch Chiêm trong mắt xoẹt qua một suy nghĩ sâu xa.

Lúc làm những dụng cụ này Thư Tình có nói là để mổ bụng phanh thây, khi đó chỉ cho rằng nàng giận dỗi nên mới nói vậy, hiện tại xem ra là thật, mỗi một bộ dụng cụ đều qua tay hắn, hắn biết rõ những dụng cụ này không phải là toàn bộ.

Trước khi đến Hội Nguyên phủ nàng đã sống được mười bốn năm, những năm qua đơn giản đến cực điểm, cũng không có đi bất kỳ nơi đặc biệt nào.

Y thuật cũng không thể tự tưởng tượng ra. Nàng là học được từ đâu?

Vừa rồi nàng thương cảm, là vì sao?

Hắn muốn biết, nhưng lại không thể hỏi.

Sẽ có một ngày Thư Tình chủ động nói với hắn, hắn chờ đến ngày đó.

Nhưng bây giờ nàng còn chưa mở rộng lòng với hắn, không biết hắn còn phải chờ đến bao lâu.

Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, mọi người lại bắt tay vào việc, đem miệng vết thương của con sói cuối cùng xử lý ổn thỏa, nói những lời động viên nó xong Trang Thư Tình liền nhấc thẳng thắt lưng.

Thật mệt.

Thân thể này quá yếu, về sau phải có kế hoạch rèn luyện mới được.

https://thuviensach.vn

Một con sói kéo gốc cây thánh tâm quả đi tới. Vô cùng chân thành nhìn nàng.

Ánh mắt Thanh Dương Tử sáng lên bổ nhào qua ôm lấy, “Thánh tâm quả! Là thánh tâm quả! Công tử, cho ta, cho ta.”

Cảnh này thật sự rất dọa người!

”Ngươi khi nào thì biến thành nữ nhân rồi,giờ lại hỏi ta muốn thánh tâm quả!”

Trang Thư Tình nhíu mày, nữ nhân mới có thể ăn sao?

Lấy tính cách của Bạch Chiêm tất nhiên không biết lời này có vấn đề, Trần Nguyên phản ứng mau, vội giúp công tử giải thích, “Thánh tâm quả là thánh phẩm bổ âm, nữ tử ăn vào rất tốt, nhưng là thứ này rất khó có được, dù xuất hiện cũng là cống phẩm đưa vào hoàng cung.”

Đãi ngộ này của nàng thật không thấp!

Trang Thư Tình nhìn Thanh Dương Tử ôm cây thánh tâm quả không buông tay hỏi, “Ngươi muốn thánh tâm quả để làm gì?”

”Luyện dược.”

”Này, cho ngươi một quả.”

Thanh Dương Tử vươn ba đầu ngón tay, nhìn thấy biểu hiện của công tử vai liền rụt lại, thu hồi một ngón, “Hai quả.”

Nhìn hắn buồn cười như vậy, Trang Thư Tình gật đầu nói, “Nếu như

làm ra được linh đan diệu dược, ta có quyền lợi ưu tiên hưởng dụng không?”

”Không thành vấn đề.”

https://thuviensach.vn

Chọn hai quả lớn nhất, Thanh Dương Tử ôm lấy chạy trốn thật xa, không dám nhìn đến công tử.

Bạch Chiêm lạnh nhạt liếc hắn một cái, không để ý đến hắn, cuộc sống sau này còn dài, chẳng cần gấp gáp so đo với hắn.

Đem năm quả còn lại đều hái xuống, Bạch Chiêm hỏi con sói, “Cây này còn có không?”

”Ngao ô!”

”Nó nói phụ cận không có, nhưng một ngọn núi khác còn có mấy gốc cây.”

”Ngươi có thể dẫn ta đi không? Chỉ cần hái quả, không cần bứng nguyên gốc như thế này về sau khi cần lại có cái mà dùng. “

Con sói nhìn Trang Thư Tình tỏ ý chấp thuận, xoay người đi hai bước lại dừng lại, như là đang đợi Bạch Chiêm.

Bạch Chiêm nói: “Ta rất mau sẽ trở lại, các ngươi chiếu cố nàng cho tốt.”

”Vâng.”

Lấy tốc độ của sói và Bạch Chiêm, thì thời gian trở lại sẽ không lâu, trong khoảng thời gian này, Trần Nguyên, Chu Thất và Thanh Dương Tử

đều là đề cao cảnh giác, chỉ sợ có chút biến cố gì làm Trang tiểu thư bị

thương, trong lời nói cảnh cáo kia của công tử, bọn họ nghe được uy hiếp.

Dùng áo choàng bọc lại mười mấy quả,Bạch Chiêm về còn nhanh hơn sói, nhìn thấy Trang Thư Tình vẫn nguyên vẹn trước mặt mới yên lòng.

” Chúng ta xuống núi thôi.”

https://thuviensach.vn

Sói đầu đàn lúc này đã trở lại, ánh mắt tràn đầy thiện ý khiến Trang Thư Tình không còn cảm giác đây là loài động vật ăn thịt hung mãnh, nàng đến gần sờ đầu nó, giọng nói ôn nhu,“ Chu Thất thu thập không ít cành khô đặt trong sơn động, ngươi nhớ thêm củi thường xuyên, đừng để lửa tắt, ngày mai ta sẽ lại đến bôi thuốc cho chúng.”

Nhớ tới mình đã hứa với Thư Hàn ngày mai đi bái kiến Tô Văn, Trang Thư Tình dừng một chút lại nói “ Có thể ngày mai ta đến trễ hơn một chút, ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ đến, Niệm Niệm quá nhỏ ta mang về trước.”

Sói đầu đàn cọ cọ trong lòng bàn tay nàng tỏ ý nó hiểu được.

Trang Thư Tình vỗ vỗ đầu nó tạm biệt, sói xoay mình trở lại đàn, nàng vẫy tay từ biệt, trong mắt nàng chúng là bằng hữu, không phải loài thú hoang dã, hung hãn khiến người khác thấy liền tránh không kịp.

” Họ đi rồi “

” Ngao ô” Niệm Niệm có chút buồn bã rời khỏi trong vòng tay của Trang Thư Tình, thật luyến tiếc khi phải xa tộc nhân, nhưng nó không thể

không có nàng bên cạnh.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 58: Tâm Tư? Tình Ý

Trở lại xe ngựa, cửa ngăn cách gian trong và gian ngoài không khóa, nhiệt độ từ lò sưởi tỏa ra làm không khí xung quanh xe thật ấm.

Từ trời tuyết mùa đông lạnh giá bước vào xe ngựa liền chuyển thành trời xuân ấm áp thanh tân, cảm nhận nhiệt khí từng chút một thấm vào người, Trang Thư Tình cảm thấy mỗi tế bào cơ thể đều được thả lỏng chỉ

muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sảng khoái, cả người nàng lộ ra dáng vẻ

lười nhác, nhìn khác xa bộ dạng nghiêm túc thường ngày

“Thanh Dương Tử, loại thuốc tê kia có tiến triển gì không?”

Thanh Dương Tử vẫn còn ôm hai quả thánh tâm không buông, cười tủm tỉm giống như mèo trộm được thịt, vừa nghe thấy Trang Thư Tình hỏi vấn đề này nhất thời im bặt.

Sở trường lớn nhất của hắn chính là luyện dược, hắn am hiểu tất cả

các loại thảo dược, vốn cho là chỉ cần có người nói ra được công dụng của thuốc là hắn tức khắc có thể điều chế, nhưng cái thuốc tê này thực sự đả

kích hắn không nhỏ.

Trang Thư Tình thấy hắn như vậy đã biết tiến triển không được thuận lợi, liền an ủi “Loại thuốc này vốn không phải dễ dàng làm ra, không điều chế được trong thời gian ngắn cũng là chuyện bình thường, ngươi không cần thể hiện ra bộ dạng này.”

”Cũng không phải là không có tiến triển.” Buông thánh tâm quả

xuống, Thanh Dương Tử xoa xoa cái ót, mấy sợi tóc không được cố định https://thuviensach.vn

kỹ, vài sợi rơi xuống thái dương, “Chỉ là liều lượng không khống chế tốt, nên...”

”Thanh đạo trưởng, mời dùng chén trà nóng.” Nha hoàn nhanh tay lẹ

mắt đưa chén trà qua cho hắn, lúc Thanh Dương Tử tiếp trà thì chén có hơi bị nghiêng nên có chút trà hắt lên tay hắn.

Thanh Dương Tử theo bản năng giương mắt, liền thấy nha hoàn kia đang hung hăng trợn mắt nhìn hắn, lại nhìn qua chỗ công tử, tốt rồi, ánh mắt kia nếu có thể biến thành ám khí, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần.

Hắn nói sai cái gì?

Chợt nghĩ tới lời nói vừa rồi của mình, Thanh Dương Tử nhất thời lạnh cả người, hắn hiện giờ đã biết mình nói sai cái gì, nếu như không có nha hoàn này chen vào, hắn đã đem câu 'Bốn người đã chết' này nói hoàn chỉnh, vậy khẳng định là hắn xong rồi, thất sách, quá thất sách.

Ngay cả đến sói, loài mãnh thú này nàng cón tận lực cứu chữa huống chi là con người, lại càng không thể nhẫn tâm đem người sống đi thử thuốc, nhưng mà đây là nàng yêu cầu, nên những người đó dù có chết một trăm lần cũng xứng đáng. (Tiểu Huân: Ta thực tò mò, nếu như tỷ biết tỷ vì cứu một người mà bốn người phải chết thì sẽ có phản ứng gì?) Ho một tiếng, Thanh Dương Tử hướng ánh mắt cảm tạ thật sâu với nha hoàn này.

Trang Thư Tình tinh thần không quá tập trung, nửa híp mắt nên cũng không chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ. Truy vấn nói: “Nên làm sao?”

”Nên... Nên, đúng. Nên ta đã điều chỉnh cách phối dược một lần nữa, Trang tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ có thể làm ra loại thuốc tê này, còn có, thuốc giảm nhiệt kia ta cũng sẽ suy nghĩ cách làm.”

https://thuviensach.vn

”Đạo trưởng nếu thật có thể làm ra hai loại dược này thì đúng là tạo phúc cho bá tánh.” Trang Thư Tình ngầm thở dài, đâu chỉ là tạo phúc cho bá tánh, quả thực là tạo phúc toàn nhân loại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có người nào lợi dụng loại thuốc này khiến người khác mất đi tri giác.

”Ngươi không phải vẫn luôn muốn đến khố phòng của ta lấy dược liệu sao? Chỉ cần ngươi có thể làm ra được thuốc tê và thuốc giảm nhiệt, ta liền cho ngươi đi đến đó lấy về ba loại, mặt khác, nếu như làm không được ta sẽ

tính sổ toàn bộ với ngươi.”

”Thật sao? Công tử, nếu như người gạt ta thì tâm nguyện cả đời này của nàng sẽ không thành sự thật đâu!” Hắn vừa dứt lời lập tức biết mình nói sai, sợ đến nỗi hai quả thánh tâm lăn từ trên người xuống cũng không màng nhặt lên.

Hắn thật sự sợ đến không còn cảm giác, hồn bay đâu mất, đối với hắn mà nói luyện dược là đam mê, để có được dược liệu luyện dược hắn có thể

đổi mạng, nếu vì hắn chọc giận mà công tử không cung cấp dược cho hắn thì thà giết hắn còn tốt hơn.

”Bỏ hắn lại đi.”

”Công tử, ta sai rồi. Ta sai rồi, người nhất định có thể ôm mỹ nhân về.” Thanh Dương Tử thật hận không thể đánh miệng mình, trong lòng hối hận không thôi, hắn thật sự là ngu xuẩn vô cùng, trong mắt công tử không thể nào chứa một hạt cát, hắn thế nào lại nói như vậy, vậy không phải là đang trù công tử bị rủi ro sao?

Nhưng hối hận cũng đã muộn.

Hai nha hoàn mỗi người kéo một cánh tay, dễ dàng ném hắn xuống xe ngựa.

https://thuviensach.vn

Trần Nguyên đi ngựa bên cạnh, từ cao nhìn xuống, đánh giá vẻ mặt cổ

quái của Thanh Dương Tử, “Ngươi đang yên đang lành sao lại ngã xuống?”

Thanh Dương Tử đứng lên vỗ vỗ tuyết trên người, mở miệng cười,

“Không sao, không sao, đại tổng quản, chỉ là công tử có chuyện muốn ta truyền đạt.”

Trần Nguyên nhanh chóng xuống ngựa, “ Chuyện gì?”

Thanh Dương Tử kề sát vào, ngón tay lặng lẽ bắn ra một tia thuốc bột,“Đại tổng quản, đắc tội, đắc tội, cho ta mượn ngựa dùng đỡ, đợi quay về sẽ tặng ngươi một trăm viên tráng dương để bồi tội, yên tâm, dược này chỉ có thể chế trụ ngươi trong nửa khắc, bằng tốc độ của ngươi rất nhanh là có thể đuổi kịp xe ngựa công tử.”

Thật may công tử chỉ vứt hắn khỏi xe ngựa cũng không nói đuổi hắn, hắn phải chạy trước tránh xa tầm mắt công tử, nếu không công tử thấy hắn lại chướng mắt thì khó nói lắm.

Thân Trần Nguyên không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể

trơ mắt nhìn Thanh Dương Tử xoay mình lên ngựa biến mất ngay trước mắt mình, tức giận đến đau răng. Thanh Dương Tử, ngươi khá lắm, xem lão tử trở về làm thế nào thu thập ngươi, dược liệu hàng tháng sẽ giảm đi một nửa, không, giảm một nửa rồi lại giảm tiếp một nữa, đến lúc đó ta sẽ

chống mắt lên nhìn ngươi đến cầu lão tử thế nào!

Nhưng mà sau khi trở về hắn mới phát hiện lượng dược liệu của Thanh Dương Tử chẳng những không thể giảm, đãi ngộ còn tăng thêm, hắn muốn cái gì liền phải cho hắn cái đó, chất lượng tất yếu còn là thượng hạng, tức giận này hắn nhịn xuống, đợi đến lúc có cơ hội hắn sẽ tính toàn bộ sổ sách với Thanh Dương Tử.

Đương nhiên, hắn tạm thời không biết, có đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc.

https://thuviensach.vn

Ở bên trong xe ngựa, thấy Thư Tình không muốn tiếp tục đề cập đến đề tài này Bạch Chiêm vốn định kiếm chuyện khác để nói, thật không ngờ

Trang Thư Tình lại chủ động trò chuyện với hắn, “Bạch công tử làm việc thật dụng tâm, ơn này người trong thiên hạ đều sẽ ghi nhớ.”

”Ta theo tâm ý bản thân mà làm, không cầu thiên hạ cảm tạ, chỉ cần nàng hiểu. “

Đối với người xuyên không như Trang Thư Tình, sống thời hiện đại bao nhiêu năm có thể không hiểu chuyện tình cảm sao, nhưng hiểu là một chuyện có thể chấp nhận hay không lại là một chuyện khác.

Học sinh trung học đã biết yêu đương, nhưng nàng thì khác, đã ba mươi tuổi còn chưa có mối tình chân tâm thật ý nào, cũng chẳng có ý định kết hôn.

Bây giờ Thư Hàn đã được bái danh sư, có Tô tiên sinh nâng đỡ bảo ban, đố kị chắc chắn cũng nhiều hơn, nàng không muốn khiến cho chuyện trở nên quá mức phức tạp, Bạch Chiêm hắn không ngại phiền phức nhưng nàng ngại.

Lại nói Bạch Chiêm ở nhà nàng tự do ra vào, dù nàng gật đầu hay không gật đầu thì cũng không còn quan trọng, Bạch Chiêm đã đem chuyện này thành chuyện hiển nhiên, Trang Thư Tình có thể ngại lời bàn tán sao, chỉ cần mình hiểu bản thân trong sạch thì có gì phải sợ.

Nàng chỉ có thể bày ra bộ dáng nghiêm nghị không thể xâm phạm, thấy bản thân mình có thể làm được như vậy quả thật rất lợi hại, nói không chừng người ta còn tưởng nàng đang hoan nghênh người nhà!

Vậy...Có thể suy nghĩ về phương diện yêu đương không? Tuy rằng số

tuổi thật của nàng so với hắn lớn hơn nhiều, nhưng nàng vẫn rất ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nàng lại không phải linh hồn thật sự của thân thể này, cảm thấy mình thân bất do kỷ, nàng có thể yêu sao?

https://thuviensach.vn

Cùng với một người quyền quý như hắn bàn luận chuyện yêu đương nàng thật cảm thấy đây là đãi ngộ ông trời dành tặng nàng, không phải sao?

Hắn cung cấp cho nàng mọi thứ nàng cần, lo cho nàng từng chút một, tôn trọng ý kiến của nàng, thấu hiểu tâm tư nàng.

Bạc, nàng không cần, vậy thử nhìn từ phương diện khác, thử cho nàng một chỗ dựa để nàng có thể tuỳ ý cáo mượn oai hùm (*)xem sao, chỉ cần nàng không cần giống như những nữ tử cổ đại, một bước cũng không được ra cổng, thì đặc quyền này cũng có thể chấp nhận.

(*)cáo mượn oai hùm ở đây ý là kẻ yếu mượn oai phong của kẻ mạnh để làm những việc vượt ngoài năng lực của mình.

Tình yêu, nàng đã từng chờ mong, thậm chí đã từng có, đến cuối cùng tuy người đối phương lựa chọn dung mạo không bằng nàng, dáng người không bằng nàng, phẩm tính cũng không bằng nàng, nhưng gia thế lại mạnh hơn nàng, nhưng dù sao thì khoảng thời gian đó cũng thật đẹp.

Loại hạnh phúc này, bầu không khí ngọt ngào này chỉ có tình yêu có thể đem lại.

Một khi đã như vậy, thì thử cảm thụ lại một lần, như thế nào?

Còn về phần kết quả ra sao... Chỉ cần nàng không ôm ảo tưởng, thì sẽ

không đến nỗi thất bại thảm hại.

”Bạch công tử cảm thấy hiện tại như thế nào?”

”Sao?” Bạch Chiêm không biết nàng đang nghĩ chuyện gì, chỉ ngưng thần nhìn nàng.

Trang Thư Tình một tay nâng cằm lên, lười biếng nói: “Không có ích lợi lôi kéo, không có người khác làm phiền, cũng không có những nữ tử

đến tranh thủ tình cảm khiến cho người khác đau đầu, ta không cần vàng https://thuviensach.vn

bạc phú quý của Bạch công tử, không cần quyền thế mưu lợi của ngài, không cần ngài nghĩ biện pháp đến dỗ ngọt, không cầu ngài làm chuyện mà người khác không làm được, có trà thì cùng uống trà, đến bữa cơm thì mọi người cùng nhau ăn như người một nhà... Cách thức ở chung như vậy, có phải rất tốt hay không?”

”Uhm.”

”Chúng ta có thể như vậy sao?”

Trong lòng Bạch Chiêm xẹt qua một ý nghĩ, nhưng lại không dám khẳng định Trang Thư Tình rốt cuộc đang muốn biểu đạt ý tứ gì, “Nếu có thể như vậy...”

”Ta biết một cánh cửa mong manh không ngăn được Bạch công tử, cái gọi là thanh danh đối với Bạch công tử mà nói cũng không đáng giá để

nhắc tới, mặc kệ ta làm cái gì, mặc kệ ta có thái độ gì cũng không thể thay đổi chuyện ngài đã quyết định, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện, về

sau cứ như vậy đi, bản thân ta đang có hiếu kỳ, đối với người ngoài, ngài không cần làm cho ta mất mặt đã là tốt rồi.”

Bạch Chiêm cơ hồ không thể tin được lỗ tai mình, ý tứ của Thư Tình là, đồng ý? Nguyện ý sau khi hiếu kỳ qua sẽ thành thân cùng hắn?

”Bất quá cũng mong Bạch công tử nói trước với thê tử sau này của ngài, khi nàng vào cửa ngài cũng đừng coi chỗ ta là một môn đình nhỏ để

lấy uy phong của ngài mà đùa giỡn, hơn nữa chuyện ta nói với công tử

cũng chỉ tồn tại đến khi Bạch công tử thành thân.” Trang Thư Tình buông tầm mắt xuống, “Đây là hạn định cuối cùng của ta, mong Bạch công tử tôn trọng ta một phần.”

Tới khi đó, nàng hẳn là sẽ rời Hội Nguyên phủ.

Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất nàng có thể nghĩ đến.

https://thuviensach.vn

Người như Bạch Chiêm không phải nàng muốn không cần có liên quan liền sẽ thành không có liên quan, nàng càng đẩy người ra xa, đối với hắn mà nói lại càng khiến hắn mưu cầu bằng được, vậy thì liền đổi cách khác, đem quyền chủ động nắm trong tay, sẽ không khiến cho cục diện trở

nên không thể khống chế.

Nếu như thực sự chọc hắn giận, khiến hắn cố ý muốn lấy nàng vào cửa, nàng căn bản không có sức phản kháng.

Đây là một xã hội nam quyền.

Huống chi, nàng cũng không phải kẻ đầu gỗ.

”Ta sẽ không cưới ai khác ngoài nàng. “ Bạch Chiêm bỗng nhiên liền hiểu thế nào là cảm giác đau lòng, hắn không biết là bản thân mình làm sai việc gì, nhưng cũng biết Trang Thư Tình quyết định như vậy là vì bị hắn từng bước ép sát.

Kết quả trở nên như vậy, hắn thật may mắn khi bản thân mình không bị nàng bức điên.

Chống lại tầm mắt kinh ngạc của Trang Thư Tình, ánh mắt Bạch Chiêm cười đến nhu hoà, thoáng ánh lên tình ý chân thành, “Ta chưa có vợ, cũng chưa có đính hôn, lần trước cha ta đến cửa hàng để nhìn nàng, bởi vì ta nói với phụ thân là muốn cưới nàng.”

Lòng tràn đầy rối rắm, nhất thời đầu óc nàng như bị một hồi trống đánh mạnh, lời nói chân thành vừa rồi đã khiến tâm tình Tranh Thư Tình luôn chấn định xuất hiện vết nứt.

Làm sao có thể, làm sao có thể?

Người quyền quý đều chú ý môn đăng hộ đối, nàng thì có cái gì? Bạch Chiêm sao có thể có ý nghĩ như vậy, gia đình của hắn lại có thể đồng ý sao?

https://thuviensach.vn

”Tuy rằng ta thành thân với ai phụ thân không thể xen vào, nhưng người cũng chưa từng phản đối, còn nói sính lễ tùy ta đến khố phòng của người để chọn.”

Trang Thư Tình ngồi thẳng người, trừng lớn mắt, trong mắt đều là vẻ

không dám tin.

Bạch Chiêm nắm bàn tay không quá mềm mại của nàng, do trong thời tiết như vậy mà lại hai ngày liên tục xử lý vết thương nên có chút sưng đỏ,“Ta biết nàng không tin, vậy thì nàng có thể chờ xem, hai năm sau ta nhất định cưới nàng vào cửa.”

”Ta không muốn có chung một phu quân với những người khác.”

”Sẽ không có người khác.”

Trang Thư Tình không tin, nàng không tin Bạch Chiêm có thể tốt như

vậy, cũng không tin bản thân mình có mệnh tốt, có thể gặp được người như

vậy.

” Cái gì nàng cũng không cần nghĩ, chỉ cần làm chuyện nàng muốn làm, đến một ngày nào đó nàng sẽ thông suốt.” Bạch Chiêm dùng sức nắm chặt tay Trang Thư Tình, nói ra lời chân thành nhất trong cuộc đời hắn.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 59: Khúc Mắc

“Làm chuyện nàng muốn, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, ta cũng có thể bảo hộ nàng chu toàn”

Một câu nói cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu nàng, đến nỗi đầu óc nàng giống như không đủ dùng, chỉ có thể chứa được một câu như vậy.

Khi tắm rửa, khi xử lý những dụng cụ, khi chăm sóc cho Niệm Niệm, động tác Trang Thư Tình đều giống như máy móc, tất cả mọi thứ trong đầu đều là ánh mắt Bạch Chiêm khi nói lời này.

Nàng không tin, cũng biết không thể tin, nhưng đáy lònglại muốn tin, tin tưởng nam nhân có thể nói ra lời nghiêm cẩn mà thâm tình này.

Nàng phải làm sao để tin đây?

Cả đêm Trang Thư Tình lăn qua lộn lại không ngủ được, buổi sáng thức dậy vành mắt đều đen, dùng chút son phấn mới mờ đi một chút.

Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy đầu sỏ khiến hai mắt của nàng biến thành mắt gấu trúc đang vòng hai tay trước ngực dựa vào xe ngựa chờ

nàng, bước chân nhất thời liền dừng lại.

Bởi vì phải đến bái kiến tiên sinh của Thư Hàn, tuy rằngTrang Thư

Tình vẫn ăn mặc mộc mạc như trước,nhưng vài món trang sức đơn giản lại khiến nàng thoạt nhìn thành thục hơn, càng thêm xinh đẹp.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm không chút nào che giấu ánh mắt tình si, thong thả bước chân đến gần nói: “Ta có chút quen biết với Tô Văn, ta đi với nàng đến chỗ

hắn.”

”Không cần phải như thế.” Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta là tỷ tỷ Thư

Hàn, bái kiến là việc phải làm, Bạch công tử...”

Trang Thư Tình muốn nói ngươi lấy thân phận gì để cùng đi, nhưng lại nghĩ với tính cách của hắn thì hắn sẽ nói ra những lời kinh thế hãi tục khiến người khác biết rõ là không có đạo lý lại không thể biện giải,thôi thì đơn giản cho đỡ phiền,đành đem lời chưa kịp nói nuốt về, “Cũng là quen biết, vậy Bạch công tử ngày khác lại đến.”

”Nàng nghĩ nhiều làm gì, ta tới đó, hắn mừng còn không kịp, ngày thường hắn muốn mời,ta còn lười đi.”

Có thể tự cao tự đại như vậy đương nhiên cũng chỉ có một người này, Trang Thư Tình không muốn chậm trễ thời gian. Cũng không tranh cãi nữa, trực tiếp đi lên ghế dài trên xe ngựa, đang muốn đón đệ đệ, chợt nghe nam nhân kia nói: “Trần Nguyên, đem ngựa dắt lại đây.”

Dù Trang Thư Tình không hiểu cưỡi ngựa,cũng có thể nhìn ra đây là con ngựa tốt, tuy rằng nó chưa trưởng thành hẳn nên còn thấp hơn một chút so với ngựa của Trần Nguyên.

Vỗ vỗ đầu ngựa, Bạch Chiêm nhìn về phía Trang Thư Hàn, “Về sau ngươi muốn đi theo Tô Văn?”

Trang Thư Hàn gật đầu, hắn nhìn ra được tỷ tỷ đối với nam nhân này không giống như trước, nên hắn cũng thu lại địch ý của mình.

”Thay vì mỗi ngày đi bộ, ngồi xe, chẳng bằng cưỡi ngựa cho tốt tiết kiệm không ít thời gian lại có thể theo Tô Văn học thêm nhiều thứ, giống ngựa này rất tốt, chưa đến hai tuổi, tặng cho ngươi dùng rất hợp.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn cũng không đáp lời, nhìn về phía tỷ tỷ, Bạch Chiêm cũng nhìn nàng.

Khí thế bất đồng, cao thấp chênh lệch, diện mạo cũng không có một chút tương tự, nhưng ánh mắt đồng thời nhìn nàng lại khiến hai người thoạt nhìn ngoài ý muốn có gì đó rất giống nhau.

Trang Thư Tình không dám nói mình rất hiểu Bạch Chiêm, nhưng có một điểm nàng biết, mỗi lời hắn nói đều đã định sẵn không cần dị nghị.

Vậy thì cần gì làm chuyện dư thừa.

“Cám ơn Bạch công tử đi.”

Trang Thư Hàn nhấp môi dưới, thanh âm không buồn, không vui,

“Cám ơn Bạch công tử hậu tặng.”

Đại thắng như ý nguyện Bạch Chiêm một chút cũng không thấy bản thân mình có gì không đúng khi bắt nạtmột đứa nhỏ, vỗ vỗ vai hắn bày tỏ

thân thiết. Ngay trước mặt đệ đệ người ta liền theo đuôi tỷ tỷ lên xe ngựa.

“...”

một đường này, Trang Thư Hàn ngồi trên lưng ngựa cực kỳ không thoải mái.

Nhiệm vụ của Trần Nguyên chính là không để cậu em vợ tương lai nàyrớt xuống ngựa, hắn bám sát bên cạnh. Phóng ánh mắt nghiêm nghị, hắn ghé gần vào Thư Hànhỏi, “Thật muốn để tỷ tỷ cậu hy sinh cho cậu cả đời?”

” Đương nhiên không muốn.” Trang Thư Hàn không chút nghĩ ngợi liền phản bác, “Nhưng mà Bạch công tử không xứng đôi với tỷ tỷ.”

”Cậu làm sao biết công tử nhà ta không xứng lệnh tỷ.” Nhìn vẻ mặt không đồng tình của Trang Thư Hàn,Trần Nguyên bật cười, “ Cậu cảm thấy https://thuviensach.vn

nhân tài thế nào mới có thể sánh đôi cùng tỷ tỷ? Cậu có thể chắc chắn tìm được người so với công tử của ta càng có năng lực hơn,càng quan tâm Trang tiểu thư, yêu thương, lo lắng cho tiểu thư hơn? “

Hắn không thể cam đoan. Nhưng Bạch công tử và tỷ tỷ... Hắn thực thấy không có khả năng.

Khoảng thời gian này, hắn cũng nhận thức một ít người. Cùng trường, cùng bằng hữu, học sinh lúc trước của Trần tiên sinh, hắn từng hỏi thăm về

Bạch công tử, nhưng không người nào biết Hội Nguyên phủ có một người như vậy.

Nếu như nói người này là một cái thùng rỗng, hắn không thể tin, ngôn hành cử chỉ, hạ nhân bên người, còn có chiếc xe ngựa trước mắt này khôngphải người bình thường có thể sử dụng.

Như vậy thì chỉ có một khả năng, người này so với hắn nghĩ còn lợi hại hơn, không phải ai cũng có tư cách hiểu biết gia thế, tin tức.

Tỷ tỷ nếu như gả cho một người có thân phận bối cảnh như vậy, hắn phải như thế nào mới có thể trở thành chỗ dựa cho tỷ tỷ? Gia đình quý tộc có thể chấp nhậntỷ tỷ sao?

Hắn thực rất lo lắng.

”Tiểu tử, chỉ cần học hành cho tốt, mau chóngcó chút tiền đồ mới không phụ tấm lòng của tỷ tỷ, những chuyện khác không cần lo, công tử

nhà ta rất thành tâm!Nếu như thực sự có một ngày hai ngườiđường ai nấy đi, thì với tính tình bao che khuyết điểm của công tử cũng sẽbảo hộ chu toàn cho tiểu thư, lãng phí thời gian suy nghĩ chuyện nàykhông bằng xem thêm vài quyển sách, đối với tiền đồ sau này càng hữu dụng gấp trăm lần.”

Đúng vậy, hắn nghĩ nhiều hơn nữa thì có thể có năng lực gì, dù lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, cũng không mảy may giúp được tỷ tỷ.

https://thuviensach.vn

Hắn quá yếu ớt.

Nắm chặt dây cương, Trang Thư Hàn thề với mẫu thân đã qua đời của mình, hắn sẽ khiến mình trong thời gian ngắn nhất có đủ năng lực bảo hộ tỷ

tỷ.

”Quản gia, dạy ta cưỡi ngựa đi.”

Trần Nguyên nhướng mày, “Ta rất sẵn lòng.”

Hôm qua Tô Văn thu nhận đệ tử liền biết được tỷ tỷ Thư Hàn muốn đến cảm tạ, hắn cố ý không ra ngoài vào buổi sáng dành thời gian ở nhà chờ.

Sư đệ đã nói qua với hắn bọn họ không có cha mẹ, chỉ có hai tỷ đệ

sống nương tựa lẫn nhau, có thể dạy được đệ đệ xuất sắc như vậy, nghĩ đến vị tỷ tỷ kia nhất định có điểm hơn người, hắn không khỏi cảm thấy có chút trông mong.

Khi gặp mặt, hắn có chút giật mình, hắn không nghĩ tỷ tỷ cư nhiên nhỏ

tuổi như vậy, nếu đi một mình hắn chắc chắn cho rằng là giả dạng.

Bất quá càng khiến cho hắn không thể tưởng, người đến cùnghai tỷ đệ

Thư Hàn lại là Bạch Chiêm.

”Ta nơi này không có trà ngon.”

Bạch Chiêm sớm có chuẩn bị, liếc nhìn Trần Nguyên.

Trần Nguyên dâng lên một bao lá trà.

Thấy tư thái thủ hộ của Bạch Chiêm đối với Trang Thư Tình, Tô Văn mừng rỡ kém chút cười to.

https://thuviensach.vn

Vốn tưởng rằng lúc trước thu hai người đệ tử có tư chất như vậy đã là nhân trung chi long (*), nhưng không ngờ hiện tại lại thu được một người so với hai người kia còn sâu hơn một bậc, đây vốn là chuyện vui lớn nhất trong đời hắn.

(*) nhân trung chi long: Rồng trong loài người

Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới, tiểu đệ tử này cư nhiên có quan hệ như vậy với Bạch Chiêm!

Thật là một chuyện quá thú vị.

Nâng lá trà trên tay, ước chừng phải được nửa cân, không biết về sau còn có thể có chút trà này để uống hay không.

Trang Thư Tình thấy hai ngườikhông tiếp tục nói chuyện, Bảo Châu biết ý đem lễ vật đã chuẩn bị tốt đưa lên, mười cân thịt, một ít rau dại. Đây là quy củ từ lâu, nhưng mà nàng nghĩ Tô Văn có địa vị khác biệt, nàng lại bỏ thêm một bộ nghiêng mực tốt nhất cùng với một hồng bao.

Tô Văn cũng không nhìn kỹ, liếc mắt ý bảo quản gia tiếp nhận, thái độ

đối với Trang Thư Tình như vãn bối, “Sớm nghe sư đệ nói qua Thư Hàn có được hôm nay tất cả đều nhờ công lao gia tỷ, hiện tại nhìn thấy quả nhiên không sai. Bất quá so với tưởng tượng của ta tuổi hơi nhỏmột chút, tuổi tác không sai biệt lắm vớinữ nhi ta. Về sau hãy thường đi lại quen biết nhau.”

”Tô tiểu thư nếu không ghét bỏ, tiểu nữ tất nhiên rất vui mừng.”

”Ha ha, tốt, đúng ra hôm nay tỷ đệ các ngươi đến ta phải gọi huynh đệ

tỷ muội bọn họ tới gặp, bất quá có Bạch công tử nên ta không dám.”

Làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Chiêm, Tô Văn mỉm cười nói, “Nếu như được Bạch công tử nhìn trúng còn gì tốt hơn, nhưng nữ

https://thuviensach.vn

nhi của ta lại đang chờ gả, chỉ khiến Bạch công tử chướng mắt, ngốc nữ nhi của ta, toàn làm ta đau đầu.”

”Đưa trà đây.”

Tô Văn theo bản năng liền giấu trà ra sau, khi phản ứng kịp mới phát hiện hắn thật mất mặt trước tiểu đệ tử. Không khỏi cười mắng: “Không phải lấy của ngươi chút lá trà thôi sao? Sao keo kiệt như vậy.”

”Trần Nguyên, mang phong thư đến cho cha ta, nói ta đưa cho Tô Văn nửa cân lá trà...”

”Được, được, được. Ta sợ ngươi.” Tô Văn nhấc tay đầu hàng, theo như hắn biết, một năm hoàng thượng cũng chỉ được từ nhi tử này nửa cân trà hiếu kính, nếu biết Bạch Chiêm đưa hắn nửa cân, khỏi cần nói lá trà không được uống, không chừng hắn còn bị làm khó.

Hoàng thượng nếu thật quan tâm hắn, hắn chịu không nổi!

Bất quá.”Thứ tốt của ngươi nhiều, tìm mấy thứ hữu dụng cho Thư

Hàn, như vậy cũng không lãng phí.”

”Còn cần ngươi nói sao, ta đã chuẩn bị tốt.”

” Vậy có thể tạm chấp nhận, nếu mấy thứ đó không tốt bằng đồ của ta thì ta không bỏ qua cho ngươi đâu.”

”Là cái gì?”

”Sách của Chử sáng tiên sinh.” Trên mặt Bạch Chiêm không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại giấu không được chút tự đắc, “Phân lượng có đủ

hay không?”

Trang Thư Hàn cả kinh trừng to mắt, sách Chử tiên hiền? Cho hắn?

https://thuviensach.vn

Tô Văn cũng kinh ngạc, hắn sống qua vài thập niên, dù trong tay hắn cũng có một bản, nhưng không đầy đủ, hắn không nghĩ tới Bạch Chiêm lại có trình độ này, hắn rõ ràng nhất, loại sách này không dễ tìm chút nào.

”Mấy quyển?”

”Ba quyển.”

”Đại thiện, lễ này ta thay Thư Hàn nhận, Thư Hàn, cảm ơn.”

Này... Thật sự có thể nhận?

Trang Thư Hàn theo bản năng nhìn về phía tỷ tỷ, Trang Thư Tình khẽ

gật đầu, “Trước tỷ tỷ đã nhận thay đệ, không sao, đệ cứ nhận lấy đi.”

”Vâng, tỷ tỷ.” ánh mắt Trang Thư Hàn phức tạp nhìn về phía Bạch Chiêm, “Tạ Bạch công tử hậu tặng.”

Lời này hôm nay hắn đã nói hai lần, tuy vẫn không cam lòng như

trước, nhưng qua việc này hắn cũng thấy được Bạch Chiêm thật sự dụng tâm, nhịn không được nghĩ, nếu hắn có thể một mực đợi tỷ tỷ thì tốt rồi.

Trao đổi một hồi, Trang Thư Tình đứng dậy cáo từ, “ Về sau, tiểu đệ

xin giao tiên sinh, mong tiên sinh dạy hắn đạo lý làm người, mỗi một bước đều có thể vững vàng tiến tới, đạt được tiền đồ, công lao của tiên sinh tiểu nữ ghi lòng tạc dạ.”

”Ta sẽ tận lực, có ngườitỷ tỷ như ngươi, Thư Hàn chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở.”

Nghĩ đến sau khi rời Trang gia, tỷ tỷ đều tự bản thân làm hết mọi chuyện, hốc mắt Trang Thư Hàn đỏ ửng, “Đúng, ta chắc chắn sẽ đạt thành công danh, không để nương ở dưới cửu tuyền không an lòng, cũng sẽ

không để tỷ tỷ thất vọng.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình vỗ vỗ cánh tay hắn, cái gì cũng không cần nói, một động tác nhẹ nhàng lại hơn thiên ngôn vạn ngữ.

Bạch Chiêm nói khẽ: “Thư Tình, nàng lên xe ngựa chờ ta một lát.”

Trang Thư Tình đáp ứng, xoay người rời đi.

Tô Văn đưa Thư Hàn đến thư đường đọc sách xong quay lại, ý cười thu liễm, “Hoàng thượng cũng biết?”

”Chuyện của ta sao có thể để người kia làm chủ.”

Tô Văn nhíu mày, không biết khuyên cái đầu lừa quật cường này thế

nào.

Năm đó hoàng thượng có thể quen biết Bạch thị cũng bởi hắn, nhưng hắn không nghĩ sự tình sau này lại phát triển thành như vậy.

Hằn cùng Bạch thị là bà con cách mấy đời, Bạch Chiêm lúc nhỏ hắn có gặp qua, lúc đó hắn cũng không biết là huyết mạch của hoàng thượng.

Khi đó thân thể Bạch Chiêm không tốt, gầy yếu đến đáng thương, hắn không biết Bạch thị dùng biện pháp gì khiếnBạch Chiêm có thể thay hình đổi dạng, ngẫm lại cũng biết không phải chuyện dễ.

Sau này Bạch thị qua đời không lâu, hoàng thượng hỏi thăm hắn chuyện về Bạch Chiêm, hắn mới biết sự thật, nguyên bản hắn còn sợ hoàng thượng có ý khác, không nghĩ ngài thế nhưng lại dung túng cùng sủng ái như vậy.

Hoàng tử khác không dám có hành động, không dám nói lời dư thừa, còn Bạch Chiêm chuyện gì đều thể hiện rõ ràng, ngay cả kính ý cũng không biểu hiện bao nhiêu, nhưng cố tình người được hoàng thương quan tâm nhất lại chính làBạch Chiêm.

https://thuviensach.vn

Hắn yên tâm, nhưng cũng cảm thấy lo lắng, bất kỳ ai cũng không thể

cam đoan hoàng thượng tuy đặc thù đối đãi nhưng có thể kéo dài trong bao lâu, ai có thể chắc chắnngài không bao giờthay đổi thái độ... Hắn không dám ôm cái vọng tưởng này.

Thôi, thôi, thôi, nếu thực đến lúc đó,bản thân hắn hy vọng có thể giúp đỡ một hai.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 60: Phát Sinh Biến Cố

Bạch Chiêm ở lại không phải vì nói chuyện này, “Mặc kệ làm thế nào, phải giúp Trang Thư Hàn trưởng thành, không cần biết xuất thân ra sao, chỉ

cần đệ đệ nàng có tiền đồ, nàng mới có thể sống thật sự vui vẻ, Thư Tình muốn nhìn thấy Trang Trạch Lương hối hận, ta sẽ giúp nàng toại nguyện.”

”Trang Trạch Lương là...”

” Thân sinh phụ thân.” Bạch Chiêm lạnh lùng kể lại, “Vì một người thiếp thất liền đem chính thất ép buộc đến chết, sủng ái thứ tử thứ nữ, kém chút khiến hai tỷ đệ không còn mạng, nếu không có... Hừ.”

Tô Văn sau khi biết hai tỷ đệ từng trải qua quãng thời gian như vậy, trầm mặc một lát mới ngẩng đầu nói: “Ở trên người Thư Hàn đúng là nửa điểm cũng nhìn không ra.”

”Lúc mới đến Hội Nguyên Phủ thì có thể nhìn thấy nét phẫn hận, không cam lòng trong ánh mắt, nhưng nhờ có Thư Tình dẫn đường, hiện tại hắn đã hiểu không cần thù hận chỉ cần bản thân đạt được tiền đồ, có năng lực, đã khiến bọn người kia hối hận không kịp. Thư Hàn định đầu năm sau sẽ hồi hương tham gia thi đồng thử, ngươi đừng ngăn cản, lấy bản lĩnh của hắn chưa chắc không thể đậu.”

”Hắn mới có mười tuổi!” Tô Văn không đồng ý lắm.

”Mười tuổi thì thế nào, dù học trò mười lăm tuổi cũng ít ngườitrầm ổn như hắn, tuổi lớn hay nhỏ không quan trọng, chỉ cần hắn đủ bản lãnh, hơn https://thuviensach.vn

nữa hắn cần có công danh, ta không sợ hắn nổi danh, ta chỉ sợ hắn không chịu nổi trọng dụng khiến Thư Tình thất vọng.”

”Ta đời này thế nhưng còn có thể nhìn thấy ngươi xuy xét tính toán thật dụng tâm vì bảo hộ một người.” Tô Văn lắc đầu cảm khái, “ Ngươi xem trọng hắn như vậy ta thực chờ mong ngày hắn công thành danh toại.”

Bạch Chiêm tay chắp sau lưng ung dung nói, “Chắc chắn.”

Trang Thư Tình đang miên man suy nghĩ một số chuyện, Bạch Chiêm đã trở lại, “Trở về hay lên núi?”

”Ta thứ gì cũng không mang, về lấy đồ trước, mặt khác cần mang theo chút dược.”

”Dược có sẵn, ta đưa nàng trở về.”

Đã quen đường, mọi người lên núi đều có chút nhẹ nhàng khoan khoái.

Lần nào đến Thư Tình cũng có quà, dược liệu quý, món ăn dân dã, hoa quả đặt biệt của trời đông giá rét, có lúc bầy sói đào tặng nàng cả cây nhân sâm rừng hơn trăm năm.

Tuy rằng lo lắngnhiều, cũng vất vả nhiều, nhưng những gì đạt được thật đáng quý. Nàng cứu chúng không vì đợi chúng trả ơn nhưng những món quà ấy là tấm lòng của chúng, chúng thân cận với nàng, yêu mến, hoan nghênh nàng, nàng rất vui.

Giao thừa đến gần.

Cơm tất niên đã chuẩn bị phong phú, phần lớnnhững móntrên bàn đều đến từ Bạch phủ, vì thế cơm giao thừa cũng nhiều thêm một người.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm hai mươi tuổi đầu, đây là bữa cơm hắn háo hức chờ đợi nhất, hắn nôn nóng không thể ngồi yên một chỗ, loay hoay ra vào phòng bếp phụ việc này giúp việc kia, món nào của Thư Tình cũngthơm ngon ngào ngạt, đôi tay thoăn thoắt khoáy đảo, lên món, bóng bẫy dầu mỡ không gì đẹp hơn.

” Bưng cẩn thận, đừng để bị phỏng?” Mấy ngày không xuống bếp, thật vất vả làm xong mấy món cho tất niên, lên bàn cơm tay chân đã mỏi nhừ.

Bạch Chiêm không còn chút khí thế bức người như bình thường, tươi cười vui vẻ, chỉ vào đĩa cá nói: “Ta biết ăn cá chia tay năm cũ.”

Lại chỉ vào cái bánh mật hình sao.”Cái này gọi là năm nay càng tốt hơnnăm trước.”

Chỉ vào sủi cảo, “Đây là bao vào phúc vận, đại cát đại lợi.”

”Ta chỉ biết bao nhiêu thôi “

”Ta còn tưởng ngươi chỉ biết ăn.” Trang Thư Tình lại chỉ mỗi loại đồ

ăn nói ra lời may mắn, “Cát tường như ý, mọi sự thuận lợi, sinh hoạt mỹ

mãn, náo nhiệt vui vẻ, đoàn tụ đầy nhà...”

”Giống như tất cả lời dễ nghe đều bị nàng nói hết.”

”Nếu như mọi lời chúc đều thành sự thật, ta muốn nói ra càng nhiều.”

Múc cho Thư Hàn chén canh, tay dừng một chút, cũng múc cho Bạch Chiêm một chén, cuối cùng mới đến phiên mình, “ Cùng ăn đi, sủi cảo làm rất nhiều, giờ Tý còn có thể ăn thêm.”

Ăn được lửng bụng, Trang Thư Tình bưng chén trà, mỉm cười, thân tình nói, “Lấy trà làm rượu, chúc cho chúng ta năm mới vui vẻ.”

https://thuviensach.vn

”Ta rất vui vẻ.” Bạch Chiêm nâng trà uống một hơi cạn sạch, “Lần đầu tiên hiểu được bữa cơm gia đình có cảm giác gì.”

”Như thế nào?”

Trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy từ ngữ nào để miêu tả, Bạch Chiêm đặt tay lên ngực, “Nơi này, thật đầy.”

Trang Thư Tình không hiểu sao hốc mắt lại ẩm ướt, vội nghiêng đầu nhìn đệ đệ, “Thư Hàn, đệ thì sao? Vui vẻ không?”

”Đệ rất vui.” Trang Thư Hàn nhìn một bàn toàn đồ ăn, “Nhớ năm đó, chúng ta chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn, để những món ngon nhất lại cho nương, nương bệnh không thể xuống giường chẳng ai quan tâm, giao thừa không có đại cát đại lợi, càng không có sủi cảo, trong lòng đệ tức giận, vụng trộm đi tới sân của Trần thị, thấy bọn họ đang ăn cơm trên bàn lớn, thịt cá không thiếu thứ gì, trên bàn thật đầy đủ phong phú, một đám người cười đùa náo nhiệt, Trang Thư Diệu nhìn thấy đệ, hắn càng cố ý cười lớn.”

”Lúc đó nghe âm thanh rộn ràng của đêm giao thừa đệ lại thấy...

Thương tâm.”

Nhớ lại tình cảnh khi ấy, tuy đều không phải tự bản thân trải qua, nhưng Thư Tình vẫn không nén nổi nước mắt, hai đứa nhỏ ăn chưa no,lo chưa tới, lại mất đi che chở của mẫu thân, thì sẽ đáng thương đến mức nào, uống giá ăn sương, một chút đồ ăn cũng không có...

Trang Thư Tình đứng dậy, ôm đệ đệ vào lòng, giống như một năm trước, chỉ cần hai tỷ đệ ôm chặt, nương tựa nhau thì không gì không thể

vượt qua, nhưng hiện tại vòng tay này không còn sự bi thương, nó giờ là tất cả yêu thương, tinh tưởng, cổ vũ. Thực tế bất đồng, thương cảm bất đồng, đã ly khai cả nhà Trang Trạch Lương, có thể làm chủ bản thân, ăn mặc không lo, tương lai rộng mở, một ngày không xa, những kẻ bội bạc đó sẽ

hối hận.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm đi đến phía sau hai người, cánh tay rắn chắc hữu lực vòng qua, đem hai người đều ôm vào ngực.

Thu thập mấy người kia với hắn mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng hắn không nên xen vào.

Ân oán của hai tỷ đệ, chỉ có tự tay giải quyết mới có thể thống khoái.

Lần này, Trang Thư Tình không có đẩy cái ôm ấm áp này ra, Trang Thư Hàn cũng vậy, hắn chấp nhận cái ôm này cũng như chấp nhận nổ lực trở thành tỷ phu của Bạch Chiêm.

”Tốt rồi, năm mới đừngnói những lời thương tâm, ăn cơm đi, đồ ăn đã lạnh.”

Sau khi ăn xong, ba người tiếp tục uống trà để tiêu cơm.

Bạch Chiêm chưa rời đi, hai tỷ đệ cũng chẳng thúc giục.

Trang Thư Tình không hỏi về Bạch gia, không hỏi hắn vì sao không ở

nhà đón giao thừa, lại chạy đến nơi này của nàng, cũng không hỏi chuyện phụ thân hắn, đối với nàng, những chuyện này không cần thiết.

”Tỷ đã hỏi thăm qua, thời gian thi đồng thử là mười sáu tháng hai, Thư Hàn, đệcó nói chuyện hồi hương để dự thi với Tô tiên sinh chưa?”

”Nói rồi, tiên sinh nói tuổi đệ còn quá nhỏ, phảicó người ra mặt mới có thể dự thi, việc này tiên sinh sẽ nhờ nhị sư huynh giúp đệ viết thư giới thiệu.”

”Đây là việc tỷ lo lắng nhất, giờ có thể yên tâm rồi.” Trang Thư Tình cười, “Hiện tại chúng ta có tiền, cuối tháng sẽ ngồi thuyền trở về.”

Trang Thư Hàn tất nhiên không có ý kiến.

https://thuviensach.vn

”Bạch công tử, cửa hàng này phải phiền công tử trông coi, ta đi rồi sợ

sẽ không đủ hoa văn nên đã vẽ trước một xấp, nhất định không ảnh hưởng việc buôn bán của cửa hàng.”

”Đó chỉ là việc nhỏ, nàng không cần bận tâm.”

Cửa hàng này từ đầu là do hắn chiếu cố, sau này nàng chỉ làm cổ

đông, đồ thêu tinh xảo, mẫu thêu mới mẻ độc đáo,tuy giá cả rất cao, nhưng càng cao càngthể hiệnxuất thân cao quý của người mua, bọn họ tranh nhau so bì thể diện, việc buôn bán lên như diều gặp gió.

Ba phần tiền lãi hàng tháng đều khiến Trang Thư Tình cầm muốn phỏng tay.

Vì mỗi tháng không phải vào cửa hàng, Trang Thư Tình cũng không cần lo trước lo sau, buôn bán ở cửa hàng chợ Đông không còn thiết yếu, hiện tại vẽ hoa văn có chút vất vả, nàng đang cân nhắc có hay không nên thu lại.

Bạch Chiêm ở lại đến giờ Tý ăn thêm một bát sủi cảo mới chịu rời đi.

Hắn thật muốn ở lỳ chỗ này, nhưng lại không thể khiến Thư Tình khó xử.

Ngày đầu năm, Trang Thư Hàn mang theo lễ mừng năm mới đến chúc tết Tô Văn, sau đó lại đi tới Trần gia ngồi lại một lát, cả hai vị tiên sinh đều biết hắn trong nhà chỉ có một mình gia tỷ, đều không lưu hắn lại dùng cơm.

Ngày nghĩ có hơn một tháng, nhưng Trang Thư Hàn tính cuối tháng sẽ

đi dự thi, nên mới mùng chín đã đếnTô gia nghe Tô Văn chỉ dạy, vì người học trò này, Trần phu tử cũng thường đến Tô phủ.

Trang Thư Tình thấy thời tiết đẹp liền đi lên núi một chuyến, xác định vết thương của những con sói tiến triển tốt thì dặn dò những điều cần thiết https://thuviensach.vn

rồi trở về.

Tuy ở nhà nhưng nàng chẳng nhàn rỗi.

Do tuổinhỏ, thể chất suy nhược nên hiện tại cơ thể cần bồi bổ,rèn luyện, thực đơn mỗi ngày đều sửa, lại nhờ đại phu kê vài thang thuốc bổ, một ngày uống hai lần, sau đó mỗi ngày đều có khoảng một canh giờ vận động thể lực, sau một thời gian cũng thấy chút thành quả.

”Ngày mai đi sao?”

”Ừ, đã đặt chỗ tại nhà đò.”

”Ta có thuyền, nàng không cần cùng người khác chen trên một chiếc thuyền.” Vì để trên đường đi có thể thoải mái, nên mọi thứ trên thuyền Bạch Chiêm hầu nhưđều thay đổi, hắn chưa bao giờ có ý định để nàng rời khỏi tầm mắt mình.

Trang Thư Tình căn bản không nghĩ hắn sẽ đi theo, lắc đầu nói:

“Không cần, thuyền chở thuê cũng đâu có gì không tốt.”

”Không muốn ta đi?”

Đến khi Trang Thư Tình kịp phản ứng, trong lòng lại có chút vui mừng, ý mừng dần dần nổi lên mi, để lộ ra một chút chờ mong chính nàng cũng không biết, “Ta không phải có ý này, chỉ là cảm thấy đã khiến công tử

lo lắng nhiều.”

Bạch Chiêm nở nụ cười, “Ta cam nguyện.”

Ba chữ kia dùng ở nơi nào cũng đều làm nàng cảm thấy ấm áp, khi nghe lời này tâm nàng nhất thời có một vị ngọt không tên len lỏi, mặt Trang Thư Tình ửng sắc hồng, nhưng vẫn bình bình thản thản biểu cảm không https://thuviensach.vn

ngượng ngùng, “Vậy thì liền theo như lời công tử, cũng tránh cho Thư Hàn bị chen chúc mà cảm thấy không quen.”

”Ngao ô!” Ngay lúc này đột nhiên có một thân ảnh xẹt qua, mang theo một túi nhỏ cột bên người chạy vội, phóng thẳng vào lòng Trang Thư Tình.

Động tác quen thuộc khiến Trang Thư Tình sinh ra cảm giác bất an, sẽ

không phải là tộc nhân của nó lại xảy ra chuyện...

Niệm Niệm hiện tại giống như một số người khi sốt ruột giọng nói lắp ba lắp bắp, biểu đạt không thể rõ ràng, Trang Thư Tình ôn nhu vuốt ve lông nó, “Niệm Niệm, không vội, không vội, thả lỏng, thả lỏng.”

Lời trấn an của nàng thật có tác dụng, Niệm Niệm rất nhanh liền trở

lại bình thường, tuy tiếng kêu vẫn dồn dập, nhưng không rối loạn nhưtrước.

Trang Thư Tình nghe xong liền hốt hoảng, “Chuyện xảy ra khi nào?”

”Ngao ô!”

Bạch Chiêm đến bên người, vỗ nhẹ lưng nàng, “Phát sinh chuyện gì?”

”Mạch Sơn, Bạch công tử có biết nơi này không?”

Bạch Chiêm lắc đầu, “Nơi đó xảy ra chuyện gì?”

”Mạch Sơn này vốn là địa bàn của vài loài mãnh thú, trong đó có hai con hổ một đực một cái, Niệm Niệm nói bọn chúng sinh được một hổ con, tiểu hổ chỉ lớn bằng nó, không biết làm sao lại bị người lấy cắp, bọn chúng theo mùi đi tìm, thấy trong một thôn nhỏ toàn bộ đều có mùi của hổ con, nhưng không tìm được, nên chúng phát điên,trong cơn giận dữ liền tấn côngtoàn bộ người thôn kia, Niệm Niệm nói rất nhiều người trong thôn đều bị thương.”

”Không có ai quản việc này?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình lắc đầu, “Không biết, Niệm Niệm chỉ nói có như

vậy.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 61: Cùng Cưỡi Ngựa

Nếu đổi là bình thường, đối với chuyện như vậy Bạch Chiêm sẽ không hỏi nhiều một câu.

Hắn không phải quan phụ mẫu, dân chúng sống chết cũng không liên quan đến chuyện của hắn, nếu ai nói với hắn bọn họ đang gặp nguy hiểm, hắn nói rằng việc đó là do bọn họ tự tìm.

Mãnh thú tuy hung dữ, như cho tới bây giờ đều tránh xa loài người, là nhân loại tự mình đến chỗ của loài hổ trộm con của nó, có thể không tìm tới cửa sao? Cắn chết cũng là xứng đáng.

Nhưng chuyện này là bình thường.

Thư Tình không phải lúc nào cũng có thiện lương cùng đồng tình với, nhưng cũng không sẽkhông thờ ơ với người bị thương, với nàng mà nói khi thấy người bị thương liền đưa tay giúp đỡ giống như là bản năng vậy, giống như lúc mới gặp Niệm Niệm, trước đó không lâu là bầy sói, đối với động vật đã như thế, vậy thái độ đối với người bị thương cũng không khác là mấy.

Bạch Chiêm nhìn bộ dáng này của nàng liền biết được.

”Muốn chuẩn bị thứ gì?”

”Hả?” Trang Thư Tình trừng mắt nhìn, đến khi phản ứng kịp,

“Ngươi...”

https://thuviensach.vn

”Nàng muốn đi, vậy thì chuẩn bị đi, không cần thiết phải suy nghĩ

chuyện khác.”

”Ta lo là bản thân mình.” Trang Thư Tình cười khổ vươn hai tay, “ hai tay Này có thể cứu người, cũng có thể cứu động vật, có thể hiểu được động vật, tập tính của chúng nhưng với người thì lại chưa hẳn, ta cũng không cần bọn họ biêu đạt cảm kích như thế nào, cũng không muốn bị người khác nói những lời khó nghe. Ta có thể chữa bệnh cho Liễu tam, chỉ cần điều kiện đủ, ta sẽ cứu nàng, giúp nàng không mất đi tánh mạng, nhưng mặc dùg là vậy, đến bây giờ ta cũng không dám thực sự coi nàng làm bệnh nhân của ta, mổ bụng có thể trị được bệnh, ai sẽ tin chứ? Sợ là còn coi ta là yêu quái, sẽ

trói lại đưa lên dàn hoả thiêu đi, đối với chuyện này, con người có thể bị sợ

hãibao phủ hết thảy, sẽ không cho rằng ta đang cứu ngươi, mà….”

”Không ai dám thiêu nàng.” Thấy Thư Tình đang sợ hãi. Loại chuyện nàng nói khiến lòng Bạch Chiêm cực kì không thoải mái, “Không ai dám thiêu nàng, nàng có ta. Ta sẽ chống mắt lên nhìn, ai dám mảy may động đến nàng.”

Đứng dậy, ngạo khí của Bạch Chiêm lan toả, “Chúng ta hiện tại liền đi.”

”Thư Hàn...”

”Ta sẽ để người hộ tống hắn về trước, hiểu rõ chuyện bên này ta sẽ

cùng nàng hồi Khê Thủy Trấn.”

Trang Thư Tình thở ra một hơi, gánh nặng trong lòng đều mất hết, đã có người dám cho nàng hứa hẹn như vậy. Nàng còn có gì không dám làm!

”Mang theo Thanh Dương Tử, nói hắn chuẩn bị nhiều dược một chút.”

”Yên tâm.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm vừa ly khai. Trang Thư Tình liến đến phòng của đệ đệ.

Trang Thư Hàn đang xem sách, nhìn thấy tỷ tỷ bước vào có chút kinh ngạc, là có chuyện gì sao, tỷ tỷ bình thường sẽ không đến quấy rầy hắn.

”Tỷ tỷ có việc sao?”

”Ân.” Trang Thư Tình cẩn thận nói.”Đột nhiên phát sinh một chút việc, ngày mai tỷ tỷcó khả năng không thể đi với đệ, đệ...”

”Không sao, thời gian còn dài, đệ chờ tỷ tỷ cùng đi.”

”Không phải là chuyện này.” Ngồi thẳng một chút, nói câu kế tiếp,

“Ngày mai đệ ngồi thuyền của Bạch công tử đi trước, sau khi chuyện ở đây lắng xuống tỷ sẽ đuổi theo, nhất định sẽ không làm hỏng đại sự của đệ.”

Khép sách lại. Trang Thư Hàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, “Phát sinh chuyện gì, mà tỷ phải đem đệ bỏ qua một bên?”

”Làm sao có chuyện tỷ tỷ muốn bỏ đệ qua một bên.” Trang Thư Tình dở khóc dở cười, “Mọi chuyện của đệ với tỷ tỷ mà nói so với chuyện gì đều quan trọng hơn. Nhất định không thể chậm trễ, không đến vài ngày, tỷ tỷ

nhất định sẽ tới nơi.”

”Rốt cuộc là chuyện gì.”

Thấy đệ đệ đang cố ý muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, nói một câu trọng điểm, “Có người bị thương. Có liên quan tới những động vật ở trên núi, nên tỷ tỷ mới quyết định đi xem sao. Chốc lát nữa sẽ đi liền.”

”Bạch công tử cũng đi theo?”

“... Ân.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn cũng không hỏi tiếp, thời gian này hắn cũng đã nhìn ra được, nam nhân kia thực sự không dễ chọc, nhưng luôn bảo hộ tỷ đệ bọn hắn cũng là thật, tiên sinh đã từng nói, nếu tiên sinh không thu nhận vị đệ

tử là hắn thì nằm mơ cũng đừng đụng vào nửa cân trà kia của Bạch công tử.

Bởi vì hắn chưa thấy nên không biết, lá trà kia không phải loại bình thường, trên thị trường căn bản không có bán, nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng đây mới thật sự chân chính là trà ngon.

Vì thế hắn thật sự không dám nói cho tiên sinh biết, ở nhà, hắn mỗi ngày đều uống loại trà này.

”Sau khi trở về, nói chuyện cần phải chú ý một chút, chuyện không nên nói thì đừng nói, dù là có người cố ý muốn hỏi cho ra bằng được, thì hết thảy đệ đều đẩy sang cho tỷ tỷ, khi tỷ đến sẽ tự mình ứng phó với bọn họ, đệ chỉ cần chú ý đến cuộc thi là chính.”

”Đệ đã biết, tỷ tỷ.” Nếu chỉ có chút điểm ấy mà ứng phó không xong, thì hắn còn nói gì đến chuyện gánh vác gia đình, hắn thật cao hứng vì tỷ tỷ

lo lắng cho hắng, nhưng cũng không muốn trốn phía sau tỷ tỷ để nhận hết quan tâm, mọi việc đều để tỷ tỷ phải xuất đầu lộ diện.

Hắn là nam nhân.

Giao chuyện cho đệ đệ xong, Trang Thư Tình quay đầu lại nói với Nguyệt Minh, đại khái đúng như câu nói chủ nào tớ nấy, Nguyệt Minh bất quá mới theo Thư Hàn ngắn ngủn mấy tháng, tính tình kia đúng là càng ngày càng giống như Thư Hàn, rõ ràng là một gương mặt bánh bao, lại giả

bộ nghiêm trang như đại nhân, khiến nàng vừa nhìn liền muốn véo một cái.

Sắp xếpcho mọi người trong nhà một chút, Trang Thư Tình để Bảo Châu đi theo đệ đệ, bản thân thì dẫn Nam Châu theo bên người, dù sao cũng không nhờ vả Bạch Chiêm nhiều.

https://thuviensach.vn

Lấy một chiếc hộp đặc chế từ ngăn tủ ra, so với hộp đựng dụng cụ thú y thì lớn hơn một chút, bên trong cơ bản đều đầy đủ tất cả dụng cụ chuyên dụng cho phẫu thuật.

”Cầm lên liền cócảm giác như lại thấy được ánh mặt trời.” Trang Thư

Tình lấy ra một con dao phẫu thuật nhỏ, linh hoạt sử dụng, cực kì thuận tay, vì để thích ứng với bộ dụng cụ mới này nên vào lúc rảnh nàng thường lấy ra để luyện tập tay một chút.

Sau khi Bạch Chiêm chuẩn bị thỏa đáng liền mang theo người qua thì đã thấy tỷ đệ hai người đang chờ ở cửa, Nam Châu ở phía sau cầm theo một hộp gỗ rất bắt mắt.

”Sao lại chờ ở bên ngoài?” Sờ sờ mặt nàng, có chút lạnh lẽo, Bạch Chiêm có chút mất hứng liếc mắt nhìn Nam Châu.

”Vừa mới ra thôi.” Trang Thư Tình cũng trừng người trước mắt, ở

cổng lớn động thủ động cước, thật sự là...

Trang Thư Hàn chịu đựng cảm giác muốn hất bàn tay để trên mặt của tỷ tỷ ra, ho một tiếng nhắc nhở Bạch Chiêm về sự tồn tại của mình, “Bạch công tử, an nguy tỷ tỷ ta liền giao cho ngài, mong công tử nhất định phải bảo hộtỷ tỷ chu toàn.”

Nói xong, vái chào Bạch Chiêm thật sâu.

Bạch Chiêm nâng hắn dậy, “Nói lời vô nghĩa, ta không bảo hộ nàng thì bảo hộ ai.”

Lời này muốn hắn tiếp thế nào... Trang Thư Hàn nhìn về phía tỷ tỷ.

Trang Thư Tình suýt nữa bật cười, “Được rồi, trời lạnh, mau vào đi thôi, vài ngày sau tỷ tỷ nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hao xuất hiện trước mặt đệ.”

https://thuviensach.vn

”Tỷ tỷ nhất định nói được làm được.”

Trấn an được đệ đệ đang lo lắng, Trang Thư Tình nhìn vềphía Bạch Chiêm sau. Chỉ thấy ngựa, không thấy xe.

”Ta không biết cưỡi ngựa.”

”Ta biết là đủ rồi.” Bạch Chiêm vừa lòng nhìn Trần Nguyên, quân sư

nàynhiếu lúc cũng đưa ra được một ý kiến hay.”Chúng ta đi đường tắt, xe ngựa không qua được.”

Đường đi ngắn hơn, Trang Thư Tình không có gì dị nghị, không phải chgig3 là bị ôm một chút thôi sao? nàng là một người hiện đại, có thể tiếp thu.

Bất quá, “ nha hoàn của ta phải làm sao bây giờ?”

”Nàng có người mang đi. Đi thôi, không nên trì hoãn.”

Trang Thư Tình thực an tâm. Nhưng nàng lại không phát hiện, kỳ thực nàng không nhận ra mình còn tín nhiệm nam nhân này hơn so với chính bản thân.

Bạch Chiêm xoay mình lên ngựa, khom người xuống vươn tay ra, Trang Thư Tình đưa tay lên cho hắn. Thân thể bay vút trong không trung, rồi ngồi trên lưng ngựa.

Còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng cảnh vật, trước mắt liền tối sầm lại, thanh âm Bạch Chiêm truyền đến, “Gió lớn, mặt của ngươi sẽ chịu không nổi, an tâm giao cho ta là tốt rồi.”

Trên lưng có một cánh tay hữu lực gắt gao chế trụ, không khiến nàng đau, nhưng lại cho nàng loại cảm giác cả đời đều không thể tránh thoát.

https://thuviensach.vn

Yên ngựa bên dưới thật mềm, theo bản năng sờ một chút. Quả nhiên thật sự rất mềm, này không giống như là thứ Bạch Chiêm thường dùng, sờ

một chút ra phía sau. Quả nhiên, chỉ có chỗ nàng ngồi mới vừa có.

Cảm giác được động tác của nàng, Bạch Chiêm giải thích nói: “Nàng chưa từng cưỡi ngựa, ngồi một lát sẽ cảm thất khó chịu, để cái này lên có thể giảm bớt một chút.”

trong lòng Trang Thư Tình ấm áp, nhẹ nhàng ừm một tiếng. Dựa một chút vào thân thể ở phía sau.

Phát hiện nàng khó có khi thân cận hắn như vậy, Bạch Chiêm vui mừng trong lòng. Đem người ôm càng chặt, thúc vào bụng ngựa, mã hí dài một tiếng, chạy chậm vài bước sau tốc độ càng lúc càng nhanh.

Được áo khoác thật dày bao bọc, rõ ràng có tiếng gió vù vù lọt vào tai, nhưng Trang Thư Tình lại không cảm giác được lạnh, cũng không thấy sợ

hãi, cảm nhận được sự quan tâm của người phía sau khiến nàng cảm thấy an tâm.

Không biết chạy đã bao lâu, ngựa rốt cục chậm lại, trước mắt sáng ngời, gió lạnh quất vào mặt.

”Có sao không, có khó chịu chỗ nào không?”

Trang Thư Tình trả lời cực kỳ thành thật, “Hẳn là không bị xước da, nhưng có chút đau.”

”Thanh Dương Tử có mang theo dược, một lát để Nam Châu đến bôi thuốc cho nàng.”

”Ừm.” Trang Thư Tình nhìn phía trước, “Hình như có công sai?”

https://thuviensach.vn

”Hẳn là đã nghe được đến tin tức, huyện Chúc Đan Dương này, có công sai tới, có thể đoán được gian phát sinh việc này chắc không ngắn, Trần Nguyên, đến trước hỏi hiện tại là tình huống gì.”

Trần Nguyên dục ngựa đến trước, Bạch Chiêm theo sau đi tới, thả tốc độ của ngựa chậm lại.

Thanh Dương Tử cưỡingựa đuổi theo, thần thần bí bí nói: “Trang tiểu thư, loại thuốc tê kia có chút tiến triển.”

”Thật sao? Lập tức có thể dùng không?”

”Nếu như không sợ sẽ chết người thì đương nhiên là có thể.” Thanh Dương Tử căn bản không thấy được ánh mắt lạnh lẽo của công tử nhà hắn, hưng trí bừng bừng tiếp tục nói: “Cũng chưa thấy người chết, ta đã tìm người đến thử, còn sống.”

Việc này và việc coi con người như động vật để thí nghiệm có gì khác nhau, Thanh Dương Tử sờ sờ mũi, rốt cuộc biết lời này không thể nói ra miệng, nhưng Trang Thư Tình lại không dễ bị lừa gạt như vậy.

”Còn sống ý là chưa tỉnh, hay là vĩnh viễn cũng không thể tỉnh?”

“... Chưa tỉnh.”

”Có khả năng tỉnh lại hay không?”

“... Trang tiểu thư, hắn sẽ bị xử trảm vào mùa thu năm nay, trên lưng mang tội giết người, một nhà già trẻ tổng cộng bảy người đều không tha, hắn cũng không phải loại người vô tội.”

Bạch Chiêm dục ngựa đi nhanh hơn một chút.

”Ta không phải đứng ở phương diện đạo đức để chỉ trích ngươi.”

Trang Thư Tình vỗ vỗ tay bên hông, tươi cười có chút nhạt, cũng rất rộng https://thuviensach.vn

rãi,“Chỉ là giáo dục mà ta tiếp thu không cho phép ta đem sinh mệnh con người như cỏ rác, đại phu ra tay để trị bệnh cứu người, nếu như mất đi sự

tôn trọng với tính mệnh con người, thì có tư cách gì để làm đại phu đây? Sư

phụ của ta đã từng nói một câu, dù có là cừu nhân giết cha ngã xuống trước mặt chúng ta, thân là đai phu, trước hết phải cứu người sống lại rồi đem hắn đến chịu tội trước pháp luật, không cần biết kết cục của hắn cuối cùng có phải là chết hay không, nhưng đó cũng đến từ xét xử công bằng, mà không phải ý chí của người đại phu, đương nhiên, những thứ này chỉ có thể thích ứng với ta, ở nơi này, không phải ai cũng có thể tiếp thu. “

Thanh Dương Tử kỳ thực rất giống với Bạch Chiêm.

Đồng dạng là người không cần cái nhìn của thế tục, không đưa người khác để vào mắt, không thể phân biệt được thị phi, khác nhau chỉ là do Thanh Dương Tử si mê luyện dược, nên khi gặp được Trang Thư Tình, Bạch Chiêm tùy thời có thể bỏ qua.

Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ là những quy củ này quả thật không thích hợp với mình, nhưng Trang tiểu thư cũng không trách hắn, khi hắn lấy lại tinh thần đã lập tức nở nụ cười, “Trang tiểu thư chỉ cần quản việc trị bệnh cứu người, những chuyện này cứ để ta lo liệu.”

Trang Thư Tình cười cười, cái gì cũng không nói, nơi này không phải xã hội văn minh, nàng chỉ cần không vi phạm lời thề của mình là được rồi.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 62: Bán Con

Trần Nguyên bay nhanh trở về, sắc mặt trông không tốt cho lắm,

“Công tử, hổ đực và hổ cái còn ở trong thôn, nha dịch nhận mệnh không để

hổ rời khỏi thôn.”

”Người ở nơi này sống chết đều mặc kệ?”

”Điều thuộc hạ nghe được chính là như vậy.”

Hy sinh người của cả một thôn để chặn hai con hổ? Bạch Chiêm nhăn mày lại, “Nếu như ngăn không được thì sao?”

Ý của công tử chính là thả hai con hổ kia? Trần Nguyên vụng trộm liếc nhìn Trang tiểu thư, nếu không phải ở trước mặt Trang tiểu thư, công tử

cũng sẽ không làm như vậy đi, tin rằng công tử sẽ trực tiếp giết chết rồi ném xác của hai con hổ đến trước cửa nha môn.

”Rống rống!” Tiếng gầm của hổ truyền đến, Trang Thư Tình ngồi ngay ngắn.

Bạch Chiêm cúi đầu, “Nó đang nói cái gì?”

”Nó đang gọi con của nó.” Trang Thư Tình nghiêng đầu nâng tầm mắt lên,“Ta đoán nó muốn dùng mạng của toàn bộ người trong thôn trang để

đổi lấy mạng của con nó, vì hổ con, nó sẵn sang cắn chết tất cả mọi người trong thôn, chỉ cần tìm được hổ con thì mạng của người trong thôn sẽ được bảo toàn, nhưng nếu bây giờ cứ tiếp tục giằng co như vậy sẽ khiến hổ đực https://thuviensach.vn

và hổ cái nghĩ rằng con của chúng đã chết, như vậy mạng của người trong thôn sợ là… “

Bạch Chiêm hiểu rõ gật đầu, “Muốn vào thôn?”

“... Ân, muốn vào xem, một người tạo nghiệt không có đạo lý nào mà toàn thôn phải chịu cùng.” So với người trưởng thành có quá nhiều tạp niệm, nàng càng lo lắng hơn cho những hài tử vô tội.

Làm tỷ tỷ của một đứa nhỏ nhiều năm, đem đứa nhỏ bảo vệ phía sau người đã dần trở thành bản năng của nàng.

”Vậy chúng taliền đi vào thôn, Trần Nguyên, ngươi phái người đi ai, nếu còn sống thì mau mang đến đây.”

”Vâng.”

Cửa thôn bị không ít những người áo xanh vây quanh. Bên hông nha dịch đeo đại đao, có người nhướng cổ nhìn vào trong thôn, cũng có người đút tay vào túi đứng thẳng giậm chân. Hoặc là ngồi cùng nhau hút môt hai cây thuốc lá để chống lạnh.

Nghe thấy tiếng vó ngựa, mặc kệ là đang làm gì đều ào ào nhìn qua, có người gấp gáp cầm chuôi đao trong tay đứng dậy.

”Người tới là ai.”

”Nhường đường.” Bạch Chiêm lười nói lời vô nghĩa, kiềm cương ngựa lại, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, ngựa hí dài một tiếng, chống hai vó trước lên rồi lao đi nhanh chóng, người hai bên thấy thế đành phải nhường đường, ngựa một đường chạy thẳng vào thôn.

Trang Thư Tình kinh ngạc.”Cứ như vậy, có thể ngăn được hổ sao?”

https://thuviensach.vn

”Ngăn? Nếu như thực để hai con hổ thoát ra thì bọn họ nhất định sẽ là người chạy trốn nhanh nhất, bằng khả năng của bọn họ cũng chỉ có thể hù dọa một số dân chúng.” Bạch Chiêm đã thấy được kia hai con hổ kia, trên người dính đầy máu, móng vuốt kia còn đang ấn một người xuống.

Cách đó không xa nằm ước chừng có sáu bảy người. Trẻ có già có, nhỏ nhất phỏng chừng cũng chỉ có bốn năm tuổi.

Trang Thư Tình cũng thấy được, “Để ta xuống.”

Bạch Chiêm ôm người nhảy xuống, chân Trang Thư Tình có chút nhuyễn, không khỏi dựa vào nam nhân phía sau.

Nam Châu ôm hộp gỗ tiến đến, “Tiểu thư.”

Trang Thư Tình nhìn chằm chằm hai con hổ kia cũng không có quay đầu, “Ngươi ở chỗ này chờ, kia nào ta gọi thì ngươi hãy tới.”

”Vâng.”

”Ta nhớ là thân thủ của Bạch công tử rất tốt.”

Bạch Chiêm gật đầu, đó là đương nhiên, “Không có người nào có thể

trở thành đối thủ của ta.”

”Tốt. Nếu như lát nữa hai con hổ có công kích ta, công tử phải bảo vệ

ta tốt.”

”Không nắm chắc thì đừng đi qua.” Hắn nghe thật rõ khiếp ý trong lời nói của nàng, Bạch Chiêm gắt gao giử chặt cổ tay Trang Thư Tình.”Những người này dù có chết hất cũng không liên quan đến nàng.”

Trang Thư Tình đúng là thật sợ hãi.

https://thuviensach.vn

Trước kia nàng cũng chỉ nhìn thấy những con hổ ở trong chuồng, được nuôi lớn trong sở thú, còn đây loài hổ lớn lên trong tự nhiên hung tính và sự

hoang dại không có cách nào so được, mà hiện tại, nàng lại đối mặt với loài động vật nguy hiểm này, lại không có gì để ngăn cách, nàng cảm thấy sợ

hãi.

Đương nhiên. Nàng có thể lập tức xoay người rời đi, nhưng mà...

Nhìn đứa nhỏ nằm khóc đến thanh âm đều lạc đi, khàn đục ở cách đó không xa. Nàng không có cách nào di chuyển bước chân.

Nàng sẽ nhịn không được mà nghĩ, ông trời cho nàng khả năng như

vậy, có phải là vì muốn nàng đối mặt với những loại tình huống như thế

này?

Trên tay có cảm giác ấm áp.

Trang Thư Tình cúi đầu, một nam nhân mà có được đôi tay như vậy, đến nàng là nữ nhân cũng phải ghen tỵ, trắng sáng như bạch ngọc, mười ngón tay thon dài, mỗi một đốt ngón tay nhìn không rõ lắm, nếu như không phải bàn tay này lớn hơn nhiều so với tay của nữ tử thì dù có nói là tay của nữ nhân không ai mà không tin, còn bàn tay nàng a, nhìn thật giống như

bàn tay của nha hoàn hay làm việc nặng.

”Yên tâm, nếu như đến hai súc sinh này mà ta còn đối phó không được thì đã sớm chết từ lâu.”

Trang Thư Tình không có tránh tay ra, tim đập dần đều lại, nhẹ giọng nói: “Không cần biểu hiện địch ý ra với chúng, ta đến.”

Đối với Bạch Chiêm mà nói, sử dụng biện pháp mềm dẻo trước mặt đối thủ hắn chưa từng làm bao giờ, bất quá vì Thư Tình, ngược lại còn khiến hắn sinh ra tâm lý bảo vệ, tâm tình liền đều tốt hơn nhiều.

https://thuviensach.vn

Hổ đực hướng hai người rống lên một tiếng mang ý cảnh cáo, Trang Thư Tình dừng bước lại, vì hơi khẩn trương nên thanh âm có chút gấp,:”Con của ngươi ta đã cho người đi tìm, cam đoan sẽ mang con của ngươi toàn vẹn trả về, nhất định sẽ nhanh hơn nhiều so với việc các ngươi đang làm, tạm thời các người đừng đả thương người ở đây, nhất là trẻ con.”

”Rống!”

”Ta biết là con người làm hại, nhưng trẻ con là vô tội.”

Thấy đối phương là con người nhưng có thể nghe hiểu được tiếng của chúng, hai con hổ từ từ đến gần Thư Tình, rống lên liên tục, tiếng sau so với tiếng trước càng thêm gấp gáp.

Bạch Chiêm muốn đem người bảo vệ ở phía sau, Trang Thư Tình nhận thấy hành động của hắn, vội vàng dùng sức nắm chặt tay của Bạch Chiêm, lúc này hắn mới kiềm nén hành động của mình lại.

”Ta biết, ta biết, các ngươi đừng nóng vội, bằng hữu của ta đều là có bản lĩnh, nếu con của các ngươi thật sự còn ở đây, bọn họ nhất định có thể

tìm được.”

Lúc này hổ đực chỉ cách Trang Thư Tình có ba bước, thanh âm của nàng đè thấp lại, “Ta đã gặp qua bộ tộc sói trắng, cũng đã từng trị thương cho bọn họ, chỉ cần con của các ngươi còn sống ta sẽ tận lực chữa trị cho nó.”

”Rống rống!”

”Đúng, là ta.”

Cho đến một lúc sau, Trang Thư Tình mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói với Bạch Chiêm: “Chúng đã từng nghe về ta, hình như ta rất nổi danh ở

dãy núi kia thì phải.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm nhăn mày lại một chút.

Hắn nhớ tới tình cảnh khi đang tập trung tinh thần cứu trị cho bầy sói trắng trong gió tuyết.

Lão hổ chủ động nhường đường, Trang Thư Tình hiểu ý, vội chạy đến xem động tĩnh của đứa nhỏ trước mặt.

dò xét cơ thể của nó một chút, còn sống, tạm thời sẽ không có việc gì, Trang Thư Tình nhẹ nhàng thở ra, đang muốn cởi áo choàng của mình xuống lại bị Bạch Chiêm đè lại, ý bảo Trần Nguyên tiến lại.

Từ khi biết hôm nay tới đây để làm gì, Trần Nguyên liền dẫn theo hai kiện trang phục để dự phòng, thật đúng là không có sai, hiện tại liền có chỗ

để dùng.

Áo choàng che lại thần mình đứa nhỏ, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Đây là một chỗ ở dưới cây đa lớn, đến mùa hè quả thật là một nơi lí tưởng để nghĩ mát,nhưng hiện tại dưới đất đầy vết máu loang lổ, dưới gốc cây có bảy người nằm xung quanh, không phát ra tiếng động, không biết là đã chết hay đang hôn mê, bắt đầu có những tiếng hô lớn, “Cứu, cứu ta, cứu ta!”

Cửa của mỗi nhà vẫn đang một mực đóng kín lúc này liên tục mở ra, trên tay mỗi người kia đi ra đều cầm một thứ để đề phòng.

Một lão nhânđược nâng qua, than thở khóc lóc hô to, “Đại nhân cứu ta!”

Nơi này không có ai gọi là đại nhân, cho nên không có mấy người để

ý.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhìn người vây tới, hỏi, “Đứa nhỏ này là người nhà ai?”

”Nhà ta, nhà ta.” Một nam một nữ từ trong đám người run run chạy lại, nhưng cũng không tiến lên, nam nhân kia dương cổ lên nhìn vài lần,

“Tiểu thư, con tôi còn thở không?”

”Còn sống, chỉ là bị thương không nhẹ...”

”Vậy không trị được, không trị được.” Nam nhân rụt trở về, nữ nhân kia đứng lau nước mắt, nhưng không có bất kỳ động tác nào khác.

trái tim Trang Thư Tình lạnh băng, cả người cũng lạnh run, nàng biết ở cổ đại mạng người không đáng giá bằng tiền, chỉ cần có thể sinh tiếp, mỗi nhà đều đông đúc, dù sao cũng chỉ là mạng một đứa nhò thôi, nhưng mà...

Có thể dễ dàng bỏ mặc như vậy được sao, nàng chỉ nói nó bị thương không nhẹ, không phải nói không thể trị hết.

Ngay đến cả loài hổ khi bị mất con còn tình nguyện đối địch với con người cũng phải mang con của nó trở về, còn người thì sao a?

Cúi đầu nhìn đứa nhỏ, da đều đã nứt toạc nằm trên mặt đất, mặc dù gió không thổi nhưng tâm thật lạnh, vẻ mặt Trang Thư Tình từ trước đến nay chưa từng lạnh lẽo như vậy, “Đứa nhỏ còn sống.”

Lúc này đứa nhỏ giãy dụa mở mắt, tròng mắt tối như mực nhìn Trang Thư Tình.

”Liên luỵ đến cả nhà, còn không bằng chết đi, tiểu thư, không phải người làm cha mẹ chúng ta tâm ngoan, nhưng đứa nhỏ bị thương thành như

vậy, phải uống thuốc, còn phải chăm sóc, trong nhà nghèo khó, thật sự là không thể nuôi nổi nữa rồi, nếu tiểu thư thấy nó đáng thương vậy thì mang nó đi, dù sao nó cũng là thịt từ trong người nương nó rơi ra, chúng ta nuôi nó đến bốn tuổi cũng coi như làm làm tròn trách nhiệm, người xem…”

https://thuviensach.vn

Cha mẹ nhìn vết thương chồng chất của đứa con trước mắt, chẳng những không đau lòng, ngược lại còn muốn bánđi đểđổi chút tiền, người ta nhà giàu muốn mua người, vậy thì bán đi, dù sao đứa nhỏ này cũng chỉ còn nửa cái mạng, giữ lại cũng chẳng được tích sự gì.

Cho rằng nàng là tiểu thư được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, thì liền coi nàng là đại tiểu thư lúc nào cũng có thể phân phát thiện tâm sao, muốn bán nhi tử cho nàng để kiếm tiền?

Làm sao hắn có thể!

”Ngươi làm người như vậy, sao lại không bị hổ ăn luôn sao? Đúng rồi, đến hổ cũng chê ngươi bẩn.”

Hai con hổ nghe thấy Trang Thư Tình nói chúng nó, nhẹ bước chântới, đứng ở trước mặt nàng, mấy người kia liền vội vàng lui về sau, những người ở phía sau lui xuống không kịp bị ngã trên đất cũng không có người đỡ, bị dẫm lên người đau đến kêu to, đám đông rối thành một nùi.

Trang Thư Tình nhìn cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, ý bảo Nam Châu và Thanh Dương Tử tiến lại.

lão nhân lúc ban đầu nói chuyện với bọn họ kia bị đầy ra, hắn quỳ

xuông trước mặt Bạch Chiêm, “Đại nhân, ngài nhất định phải cứu chúng tôi, những người đi trộm hổ con đã bị bọn chúng cắn chết, nhưng cũng không thể vì không tìm thấy hổ con mà muốn toàn bộ người trong thôn đền mạng.”

”Vậy sao? Vậy ngươi muốn ta phải làm như thế nào?”

Lão nhân thấy Bạch Chiêm không có cự tuyệt, trên mặt nhất thời liền vui vẻ, cao giọng nói: “Mong đại nhân bắt hai con mãnh thú này, để báo thù cho những người đã chết, đã bị thương trong thôn của chúng tôi!”

https://thuviensach.vn

”Người chết quá ít.”

”A? Đại nhân là nói...” Lão nhân kia ngẩng đầu, là lỗ tai của hắn bị hư

sao? Hay là hắn nghe lầm?

”Chết hết mới xứng đáng.”

”Đại nhân... Đại nhân sao có thể nói như vậy, người trong thôn lão hủ

đều là lương dân...”

”Rất nhanh sẽ không đúng nữa.” Hướng gió thay đổi, Bạch Chiêm dời vị trí để che gió cho Thư Tình.

Lão nhân còn muốn nói tiếp, lại bị người khác che miệng lại kéo ra xa, công tử không muốn giết người trước mặt Trang tiểu thư, nhưng hôm nay lại ngoại lệ.

Trang Thư Tình nghe thấy, trong lòng liền cảm thấy thống khoái cực kỳ.

Nhiều người như vậy, thế nhưng lại không hề quan tâm đến sống chết của một người, chỉ lo lắng hai con hổ này sẽ làm bọn họ bị thương, hi vọng có thể trừ bỏ chúng, nàng không biết bọn họ sống cuộc sống như thế nào có thể khiến tâm bọn họ chết lặng như vậy, hay là vốn bản tính của họ đã như

vậy, tâm a… thực ngoan (*).

(*) Ngoan: ngoan tuyệt, ngoan độc

Người thân đã chết, thương tâm khổ sởlà chuyện bình thường? Là người cùng thôn, dù không phải người thân thì cũng nên đi cứu trợ, ắt cũng là việc thường tình? Rõ ràng là người còn sống, dựa theo bản năng và khả

năng của mình, bọn họ chẳng phải cũng nên đến giúp đỡ ít nhiều sao?

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 63: Sống Sót

Nhưng mà, lại không có một người để ý!

Điều này khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, loại sợ hãi này cơ hồ còn lớn hơn điều mà nàng thường tin tưởng,khiến nàng muốn bỏ những người này lại để chạy trốn.

Người bình thường mà còn ích kỷ đến loại trình độ này, như vậy còn những những kẻ khác thì còn thế nào! Lo lắng lúc trước có khả năng thành sự thật là rất lớn!

Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy da đầu run lên.

Cúi đầu chống lại ánh mắt ẩm ướt của đứa nhỏ, rõ ràng là đau đến gương mặt đều trở nên vặn vẹo nhưng vẫn quật cường gắt gao chịu đựng không kêu lên một tiếng, Trang Thư Tình cuối cùng cũng chỉ đànhhở

dài,nếu nàng lựa chọn quay lại chạy lấy người, thì sovới những người này có gì khác nhau?

Nàng không cần biến mình thành loại người khiến người khác chán ghét đến mức độ này.

Sờ sờ đầu đứa nhỏ, thái độ Trang Thư Tình hòa hoãn xuống, “Tiểu đệ

đệ, đệ sẽ không chết, nhưng mà sẽ rất đau, vì sống sót phải nhịn xuống, được không?”

Một lát sau đứa nhỏ mới gật đầu.

https://thuviensach.vn

Mở tầng tầng lớp lớp trong hộp gỗ ra, Trang Thư Tình lấy kéo cắt miếng vải để lộ ra nơi bị thương của đứa nhỏ, không khí lạnh như băng nhắc nhở nàng hiện đang ở ngoài trời, nhìn trái, nhìn phải, chỉ vào căn phòng gần nhất, Trang Thư Tình nói: “Đem những người bị thương chuyển hết vào phòng kia đi.”

Nhìn theo hướng tay nàng chỉ, một phụ nhân nhất thời hô to, “Đó là nhà ta!”

Không có người để ý nàng.

”Để ta ôm nó.” Bạch Chiêm tiếp nhận đứa nhỏ, cũng không để ý vết máu kia nhiễm lên xiêm y của hắn.

Trang Thư Tình cẩn thận nâng cái chân đang bị thương của đứa nhỏ

lên. Tận lực không tạo thành nhiều thương tổn, quay đầu phân phó với đám người Trần Nguyên “Cẩn thận một chút. Cố gắng đừng khiến cho thương thế tăng thêm.”

Chưa được mấy bước, mấy người già trẻ trong nhà đều chặn bước chân của họ lại, vẻ mặt có chút dữ tơn, “Các ngươi không phải quan gia, không thể tự tiện chiếm phòng ở của chúng ta.”

Trang Thư Tình nhìn bọn họ, nhất thời cảm thấy ngôn ngữ của bản thân vô cùng thiếu thốn, thậm chí nhịn không được nghĩ. Nếu như các ngươi không thương tổn đến loài mãnh thú này, vậy thì làm sao lại có nhiều người chết như vậy!

”Những người này. Là người dân cùng thôn với các ngươi, ta bất quá chỉ muốn mượn phòng ở của các người một lát mà thôi.”

”Mượn tất nhiên là có thể, mười đồng tiền... Không, hai mươi đồng một canh giờ.”

https://thuviensach.vn

Đây rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra? Trang Thư Tình có chút mờ mịt.

”Phanh!”

”A!”

Nam nữ già trẻ. Bạch Chiêm cũng không khách khí, một cước đá một cái rất dụng lực, nhưng cánh tay ôm đứa nhỏ lại không mảy may nhúc nhích,“Không cần phí lời với bọn họ, bên ngoài trời lạnh lẽo, mau vào nhà.”

Phụ thân bị đá văng ra hơi giãy dụa rồi bò lên, vượt qua, chạy đến chỗ

Trần Nguyên muốn đánh một nhát xuống người hắn, nhưng vừa chạm đến thân mình liền không thể lay động.

Những người khác lại không dám đụng, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù.

”Đừng cho rằng chúng ta nhân từ mà các ngươi muốn được đằng chân lên đằng đầu. Các ngươi trả không được cái đại giới đó đâu. “

Hơn hai trăm người đồng loạt lui về phía sau, rồi lại lui thêm vài bước.

Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng là Trang tiểu thư có kiên trì.

Đổi lại là bất kì người nào trong bọn họ, đều đem mấy người kia ném vào miệng hổ, còn dục chúng nó mau ăn đi.

Chọn một cái bàn dài, bỏ mọi thứ trên bàn xuống, lại lót thêm một tầng áo thật dày, rồi đặt hài tử kia lên trên, Trang Thư Tình nhanh chóng dứt bỏ những tâm tư khác tiến vào trạng thái làm việc.

”Nam Châu. Ngươi đi nấu vài bình nước nóng, hôm nay lạnh như vậy.

Đứa nhỏ sợ là chịu không nổi, nhìn lại căn phòng xem có thể tìm vài chậu thanh hay không.”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

”Bạch công tử và Thanh đạo trưởng ở bên cạnh giúp ta một chút.”

”Không thành vấn đề.” Thanh Dương Tử nhìn tầng tầng lớp lớp những dụng cụtrong hộp gỗ liền thấy hưng phấn, “Thật sự không cần thuốc tê sao?”

”Người lớn còn chịu không nổi, đứa nhỏ càng dễ dàng có chuyện ngoài ý muốn.” Lấy ba đôi bao tay bên trong ra, Hai người nhận lấy rồi học theo bộ dáng của Trang Thư Tình đeo bao tay vào.

Cái này cũng là do Bạch Chiêm tìm người làm ra, thật sự rất phù hợp, so với của hiện đại còn tốt hơn một chút, hình như là có cải tiến một vài chi tiết, Trang Thư Tình cảm thấy thủ hạ của Bạch Chiêm quả thật là có không ít người tài.

Chân của đứa nhỏ có hai chỗ bị thương, một chỗ ở cánh tay, một chỗ

là ở đùi cũng may là chưa động đến động mạch chủ, bằng không đứa nhỏ

đã sớm chết do bị mất máu quá nhiều.

”Muốn khâu lại?”

”Ừm, miệng vết thương quá lớn, không khâu lại sẽ không dễ lành được. bất quá xương ở chỗ cánh tay bị gãy, trước phải bó lại, tuy cái này ta đã từng học qua, nhưng tốc độ phải chậm một chút, Thanh Dương Tử, lấy túi thuốc của ngươi ra, cho đứa nhỏ uống mấy viên thuốc, khi ta bó xương hai người phải đè lại. “

Vừa nói xong, Trang Thư Tình lấy dụng cụ từ trong hộp ra, bỏ vào nước sôi để tiêu độc, đồng thời lấy kéo cắt mấy cuốn bông vải ra, cụng lấy thêm mấy chai nước cất,, đây đều là do nàng bỏ nhiều công sức mới làm ra được, nhưng hiện tại có lẽ là không dùng đủ.

”Không có thuốc giảm nhiệt, miệng vết thương rất có khả năng sẽ bị

nhiễm trùng, đây mới là điều ta lo lắng nhất, Bạch công tử, nhờ công tử để

https://thuviensach.vn

người của ngài chuẩn bị cho ta mấy tấm ván gỗ, giống như tấm ván mà Chu Thất chuẩn bị như thế này, ta có thể dùng để cố định chỗ xương bị gãy.”

Bạch Chiêm ra ngoài phân phó một tiếng.

Lúc này Trần Nguyên cũng mang theo bốn người còn sống nâng vào.

Đối với nam nhân vừa nhìn liền biết không dễ gì chọc vào này bọn họ

không dám nhiều lời một chữ, nhưng đối với Trang Thư Tình, bản năng bọn họ biết được người này có thể cứu mình, vừa thấy liền ồn ào mở

miệng,“Tiêu thư, ta bị thương nặng nhất, xin người thương xót cứu ta trước đi, ta đau đến sắp chết rồi!”

”Ta bị thương nặng nhất, tiểu thư, người xem...”

”Ai nói thêm nữa một chữ nữa, ta liền ném người đó ra ngoài.” Trang Thư Tình cũng không cảm thấy kỳ quái trước phản ứng của bọn họ, nếu như bọn họ không như vậy nàng mới cảm thấy kì quái, lòng của người trong thôn này, đều là một lũ ích kỷ đến cực hạn.

”Đều nói hoàn cảnh sống sẽ tạo ra mỗi loại người khác nhau, theo ta thấy loại hoàn cảnh sống như vậy, không tất yếu phải tồn tại. “ Trang Thư

Tình nói một câu, nhìn thấy Nam Châu cầm bình nước nóng trở lại, nàng chỉ mấy chỗ trống cho Nam Châu đặt xuống, cầm kéo cắt ống tay áo ở cánh tay đứa nhỏ kéo ra, bắt đầu chuyên tâm làm việc.

Mấy người kia cũng không dám nói tiếp nữa, dù cho đau đến chịu không nổi cũng chỉ nén âm thanh hừ hừ trong cổ họng.

Không có dụng cụ trợ giúp, đoạn xương bị gãy chỉ có thể dùng tay sờ

vào để xác định vị trí, cũng may lúc đó Khúc lão dạy nàng rất dụng tâm, những thứ nàng học được đều tiếp thu rất sâu, lúc này mới miễn cưỡng dùng được.

https://thuviensach.vn

Một hồi lâu sau mới xác định được vị trí xương cốt bị gãy, Trang Thư

Tình nhờ Thanh Dương Tữ cầm tấm ván gỗ đặt dưới chỗ tay bị gãy, “Cầm chắc chút, ta muốn khâu miệng vết thương lại trước sau mới có thể cố định lại.”

”Nhìn ta.”

Khả năng chịu đựng của đứa nhỏ này thật tốt,thủ pháp của nàng có chút không đủ thành thạo, lúc bó xương khẵng định là rất đau. Tuy trán của hắn đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng cũng không kêu đau một tiến.

Khi chuẩn bị khâu lại, Trang Thư Tình có chút không thể hạ thủ.

Loại này đau. Nàng biết, càng đau hơn so với lúc nãy, lúc bó xương tuy đau nhưng có thể nén một chút sẽ qua nhưng lúc khâu vết thương lại, không biết đứa nhỏ có thể chịu đựng được không.

Bạch Chiêm hiểu được điều nàng cố kị, ấn vào mấy chỗ trên người đứa nhỏ, “Thủ pháp này chỉ dùng khi phải chịu nỗi đau thể xác, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng được nửa khắc, căn bản trong thời gian này sẽ không cảm thấy đau đớn. “

Không cần phải nói tiếp. Trang Thư Tình nửa điểm cũng không dám trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất của mình khâu lại. Động tác kia nhìn giống như đang đem da thịt thành quần áo mà khâu lại, những thôn dân khác nhìn thấy mà da đầu run cả lên, một lát nữa không phải cũng làm trên người bọn họ như vậy đi.

”Giúp đứa nhỏ tỉnh lại.”

Bạch Chiêm vỗ nhẹ hai cái đứa nhỏ liền tỉnh lại, bộ dáng kia nhìn như

thật sự mệt mỏi.

”Không cần lo lắng. Chưa đến nửa khắc, một lát nữa sẽ tốt.”

https://thuviensach.vn

Dùng thuốc tốt nhất, lại dùng ghêm ván gỗ cố định lại vết thương trên cánh tay, Trang Thư Tình nhìn vết thương trên đùi đứa nhỏ, xương ở chỗ

này không bị gãy, nhưng miệng vết thương lại rất sâu, rất lớn, nhất định phải khâu lại.

”Còn có thể dùng tiếp không?”

Bạch Chiêm lắc đầu.

Trang Thư Tình cắn răng, tâm cứng rắn quyết định.

Xử lý miệng vết thương bằng thuốc xong, Trang Thư Tình cầm lấy kim.”Giữ chặt tay của hắn, không thể đụng tới vết thương trên cánh.”

Bạch Chiêm thoải mái ấn người xuống, ngay cả chân và đầu cũng không thể cử động dù chỉ một chút. Thân thể đứa nhỏ giống như bị sốtlay động không ngừng cũng đủ để thấy quá trình này có bao nhiêu đau đớn.

Mỗi một tiếng rên bị đè nén đến cực điểm khiến,trong mắt Thanh Dương Tử dâng lên cảm giác không đành lòng, cuối cùng đứa nhỏ bị đau mà ngất đi, trên người ướt nhẹp giống như từ trong nước bước ra.

Động tác tay của Trang Thư Tình vẫn ổn ổn định, vẫn lưu loát như

trước, chỉ là phía sau lưng đã ẩm ướt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trán thể hiện tâm trang lúc này của nàng cũng đang buộc chặt.

Dùng nước cất sát trùng miệng vết thương, rắc thuốc bột rồi dùng vải lót lại. Tiếp theo lấy vải bông đã xử lý qua băng lại, Trang Thư Tình nhẹ

nhàng đè tấm ván gỗ xuống, xong việc nàng dùng tay chống đỡ thân mình mới không ngã ngồi xuống đất.

”Nam Châu. Dùng nước ấm lau qua cho đứa bé, rồi tìm quần áo sạch mặc vào.”

https://thuviensach.vn

”Vâng.”

Bạch Chiêm đỡ nàng ngồi xuống, lau mồ hôi trên mặt cho nàng, tiếp nhận ấm nước tinh xảo Trần Nguyên đưa tới cho nàng uống vài ngụm.

”Hương vị có chút lạ, thả gì vào sao?”

”Bổ khí, lạ một chút nhưng cũng không quá khó uống.”

Trang Thư Tình thuận theo uống thêm vài ngụm, hương vị quả thật có chút là lạ, nhưng tâm tình lúc này cũng không quá so đo xem nó là cái gì.

Sau đó Bạch Chiêm bỏ vào miệng nàng một khối đường, Trang Thư

Tình ngậm vào, đến lòng của nàng cũng thấy ngọt.

Có sự chuẩn bị của Bạch Chiêm, sức lực Trang Thư Tình khôi phục nhanh chóng.

Đối với bốn người này, Trang Thư Tình cũng không khách khí như khi đối với đứa nhỏ, chỉ huy người ném bọn họ lên bàn mổ, động tác lưu loát không có bất kỳcố kị.

Thời điểm nàng bó xương lại những người kia kêu lên giống như heo bị chọc tiết, thế nhưng còn không bằng so với một hài tử, Bạch Chiêm thấy ầm ĩ, trực tiếp đánh người hôn mê, nhưng lại bị đau mà tỉnh lại, cả đầu đều choáng váng.

Xuống tay trực tiếp như vậy đúng là tiết kiệm được không ít thời gian.

Xử lý đến người thứ ba, bên ngoài truyền đến tiếng rống bi phẫn của hai con hổ.

Trần Nguyên ra ngoài một lúc liền trở về bẩm báo: “Tam Tử đã tìm được hổ con về, nhưng tình huống nhìn rất tệ.”

https://thuviensach.vn

Thấy Thư Tình ngẩng đầu, Bạch Chiêm liền phân phó nói: “Gọi hắn tiến vào.”

”Vâng.”

Có rất ít người lớn tuổi đi theo Bạch Chiêm, đa phần là người trẻ tuổi, Tam Tử là một tiểu tử rất có tinh thần, nhìn bộ dáng bất quá mới hơn hai mươi tuổi, trong tay ôm một con hổ nhỏ huyết nhục mơ hồ.

Trang Thư Tình lúc này liền bỏ qua bệnh nhân trong tay trực tiếp đi qua chỗ Tam Tử, người nằm ở trên bàn phẫu thuật giận nhưngkhông dám nói gì, trong mắt lại mang theo phẫn hận.

Thanh Dương Tử chụp một cái lên vết thương của hắn, cười tủm tỉm nói:“Nếu như hổ con chết, có tin các ngươi cũng không thể sống hay không? Ngươi còn ra vẻ, mệnh này của ngươi cũng không quan trọng bằng mệnh của hổ con đâu.”

Nam nhân đau kêu lên một tiếng nhưng lại không dám biểu lộ ra bất kỳ sự bất mãn nào, bộ dạng uất ức kia khiến người khác đến nhìn cũng không thèm liếc mắt.

Lúc này, Hổ đực và hổ cái theo sau tiến vào, cúi đầu gào thét, muốn chạm vào con của mình nhưng lại không dám, bộ dáng trông mong nhìn Trang Thư Tình.

Mạng của tất cả người trong thôn này so sánh cũng không bằng, hai con hổ này khiến đáy lòng của Trang Thư Tình trở nên mềm mại, nhìn Tam Tử ý bảo hắn đặt hổ con lên một bàn mổ khác ở bên kia, rồi trấn an nói, “ bị

thương tuy nghiêm trọng, nhưng vẫn còn sống, còn sống tức là còn có khả

năng sống sót, các ngươi không nên gấp gáp.”

”Rống!”

https://thuviensach.vn

”Ta biết ta biết, ta sẽ tận lực, nơi này nhỏ, các ngươi ra ngoài trước đi.”

Hổ đực và hổ cái lưu luyến nhìn con của chúng, lui ra khỏi phòng nhưng cũng không đi xa, đứng canh giữ trước cửa, thật vất vả mới tìm được con của chúng, nếu không trông chừng dưới mí mắt sẽ không thể nào an tâm.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 64: Ném Vào Lửa Đi!

Mới sinh mấy tháng nên hổ con nhìn không khác một con mèo là mấy, chẳng những không uy phong lẫm liệt như cha mẹ, mà bộ dáng hiện tại bây giờ thật sự là rất thê thảm.

Vết bỏng trên người rất rõ ràng, lông trên người cơ hồ đều cháy rụi, khắp nơi đều là máu, những nơi bị thương nghiêm trọng nhìn vào máu me nhầy nhụa, da thịt dính lại với nhau, móng vuốt cùng tứ chi đều là huyết nhục mơ hồ.

Con người ngoan độc như vậy, chẳng trách vạn vật đều không thể

chống lại.

Trang Thư Tình cúi đầu mắng một tiếng, động tác càng thêm ôn nhu, thổi khí nhè nhẹ để giúp hổ con giảm bớt thống khổ.

Bạch Chiêm nhìn về phía Tam Tử, Tam Tử liền hiểu ý, giải thích nói:

“Hổ đực và hổ cái ở trong thôn quấy phá đã truyền ra bên ngoài, người được sai đi trộm hổ con là con trai của Huyện lệnh, hắn có chút đầu óc, bết huyện Đan Dương cách Hội Nguyên Phủ rất gần, nếu náo lớn sẽ gây hoạ

cho cha hắn, lúc thuộc hạ đuổi tới hắn đang định đem hổ con thiêu chết, đáng tiếc thuộc hạ chậm một bước, chỉ cứu được hổ con từ trong lửa ra. “

”Người đâu?”

”Thuộc hạ... Chỉ loôm hổ con mau chóng trở về, là thuộc hạ không chu toàn.”

https://thuviensach.vn

”Ngươi đến đó nhìn môt chút, nhìnhắn dùng cách nào thiêu con hổ này người làm như vậy với hắn, nó bị thiêu bao lâu ngươi đặt hắn ở trên lửa bấy lâu, những người cản trở đều chịu tội chung.”

động tác Trang Thư Tình dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, không có phát ra một lời.

Ác sao? Đương nhiên là ác, ở xã hội văn minh, hành động như vây chính là phạm pháp, nhưng ở nơi này, nắm tay ai lớn, người đó có bản lĩnh!

Hành động Bạch Chiêm làm chính là hành động mà con trai Huyện lệnh làm với hổ con, những người kia, không môt ai là vô tội.

Dù nền giáo dục văn minh nàng tiếp thu nhiều năm không cho phép.

Nhưng ở thế giới này không phải nơi giạy cho nàng những điều đó, nàng không có tư cách đem quan niệm của mình áp đặt lên người của hắn, bắt buộc đối phương phải làm theo yêu cầu của nàng.Điểm này nàng quả thật không làm được.

Cường giả là người quyết định hết thảy, là người nắm kẻ yếu trong tay.

Đó là chuyện đương nhiên.Nàng bắt buộc phải thích ứng.

Bạch Chiêm vẫn một mực chú ý đến biểu tình của Thư Tình, kết quả

khiến hắn thật vừa lòng, tuy Thư Tình phản ứng như thế nào hắn cũng sẽ

làm theo, nhưng hắn vẫn luôn hi vọng vào một lúc nào đó nữ nhân của hắn có thể cùng hắn sóng vai.

Tam Tử cũng cảm thấy rất vui mừng, nếu như nữ chủ tương lai của Bạch phủ là một người tâm tư mềm mai. Bọn họ cũng thật sự rất đau đầu.

Chỉ có người đang nằm trên bàn mổ, vì cách bọn họ rất gần nên đều nghe được hết câu nói của Bạch Chiêm, hắn chỉ hận không thể có thể ngất đi.Cái gì cũng không nghe thấy.

https://thuviensach.vn

Nhưng dưới mí mắt của nam nhân kia, hắn có muốn ngất đi cũng không dám, chỉ sợ nếu bị hắn chọc giận, nam nhân kia sẽ đem mình ném vào lửa thiêu luôn cho qua chuyện để đỡ phải bận rộn chân tay.

Trước khi rời đi, Tam Tử có chút chần chờ. Hỏi, “Công tử, người xem có phải nên đưa tin tức đến Hội Nguyên Phủ hay không?”

”Không cần,ở đây rất gần Hội Nguyên Phủ, nếu đến chuyện này hắn cũng không nghe được, muốn ngồi ở vị trí kia? nghĩ cũng đừng nghĩ.”

”Vâng.”

Sắc trời có chút đen, Bạch Chiêm thấy ánh mắt Trang Thư Tình đều đặt lên người hổ con, cố sức muốn làm nhanh chóng để cho nó thiếp đi một chút,Bạch Chiêm liềnphân phó ngườithắp hết đèn lên, đưa đến gần Trang Thư Tình.

Căn phòng vốn hơi tối, bây giờ sáng sủa không ít, nhưng dù sao cũng không phải đèn mổ. Nên khiến Trang Thư Tình có chút không dễ chịu.

”Không được, mau chuyển ra ngoài, thừa lúc sắc trời còn chưa tối phải nhanh chóng xử lý vết thương ổn thoả. “

Việc này dễ dàng. Chỉ là ở bên ngoài đang nổi gió lớn, Bạch Chiêm tự

mình ra ngoài tìm bạt cản gió lại rồi mới chuyển bàn mổ ra ngoài.

Đầu tiên là cưỡi ngựa, sau lại đứng vài canh giờ, Trang Thư Tình cảm thấyđôi chân bây giờ đang rất khó chịu, không cử động đã lâu, bây giờ vừa di chuyển liền muốn ngã quỵ xuống.

Bạch Chiêm ôm người ngồi xuống. Đồng thời cũng ngồi xổm xuống nâng chân Trang Thư Tình lên đặt lên đùi của mình, ấn vài huyêt đạo trên chân khiến nàng thoải mái không ít. Dùng ngữ khí ôn hoà cảnh cáo, “Nếu https://thuviensach.vn

như nàng không chút ý đến sức khoẻ của bản thân, vậy thì sau này những người râu ria kia không cần cứu.”

”Đại phu cứu người phần lớn đều là những người râu ria, trừ người thân và bằng hữu ra những người khác đêu không liên quan. “ Trang Thư

Tình vỗ vỗ chân thở dài, “Ta cũng không muốn thành như vậy, ngay cả đi đường cũng rất vất vả, nhưng khi ta làm việc đều hết sức chăm chú, cũng không thể nghĩ đến vấn đề này, về sau nhắc nhở ta một chút.”

Câu nói cuối cùng tuy Trang Thư Tình không quá để tâm, nhưng Bạch Chiêm lại cảm thấy thật cao hứng, hắn thích hai chữ‘về sau’ này.

”Được, về sau ta sẽ nhắc nhở nàng.”

Thanh Dương Tử nhìn thấy cằm đều muốn rớt xuống dưới, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng, nhưng lại bị Trần Nguyên dùng sức kéo ra ngoài, kéo đến cả người đều lảo đảo, “Ngươi nếu phá rối tâm tình đang tốt đẹp của công tử, ngươi có tin lão tử sẽ ném ngươi vào miệng hổ hay không?”

Thanh Dương Tử đau khổ gật đầu, hắn kỳ thực cũng muốn tránh ra lắm, chỉ là đầu óc không phản ứng kịp thôi!

Chưa đến một phút sau, Trang Thư Tình ôm một cái bọc quấn kín hổ

con bên trong bước ra ngoài.

”Thanh Dương Tử, thuốc còn đủ hay không?”

Thanh Dương Tử mang túi thuốc đi qua, “Đủ.”

”Vậy ngươi phải dùng một lượng lớn thuốc, hổ con bị thương nghiệm trong hơn ta nghĩ nhiều.”

”Được.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm thấy nơi này hắn tạm thời không có việc gì cần đến, dứt khoát tránh ra ngoàian bày việc khác.

Chờ đến khi xong việc thì trời đã tối, tất nhiên là hiện tại phải đi về

nhà, chỉ là... Hắn có trở vềcũng không thể qua đêm ở Trang gia, hấp tấp đưa người về làm gì!

Bạch Chiêm biết Thư Tình đối với những người ở đây thật sự vừa tức vừa giận, nhưng đứa nhỏ bị vứt bỏ kia và hổ con nàng nhất định phải quan tâm, tình huống trước mắt muốn mang người về là không có khả năng.

Muốn lưu Thư Tình lại, rất dễ dàng.

”Trần Nguyên, dựng lều trại, thức ăn chuẩn bị phong phú một chút.”

Việc ấy tất nhiên không thể ngăn cản được Trần đại tổng quản vạn năng của chúng ta, chờ khi xương cốt Trang Thư đã muốn mềm xuống thì mọi việc cũng đã xong xuôi, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy một tấm lều bằng mái vòm, thật sự rất khí phái, có chút giống như loại lều trại của vương tướng nàng đã thấy trên TV.

”Muốn vào bên trong nhìn thử không?”

Trang Thư Tình đang muốn đi vào nhưng nhìn lại bản thân, một thân đầy máu bị vấy bẩn, bản thân có chút khó chịu, “Ta đi xử lý một chút.”

Nam Châu bước lên phía trước đỡ nàng đi đến căn phòng ở phía trước,“Tiểu thư, nước đã đun rất tốt, chỉ là điều kiện không đủ cũng không được như ở nhà, ngài chỉ có thể lau sơ qua.”

”Việc này không thành vấn đề.” Trang Thư Tình cúi đầu nhìn thoáng qua,“Đã lau sạch còn phải mặc lại bộ đồ này mới là...”

”Tiểu thư không cần lo lắng, Bạch công tử đã mang theo giúp ngài.”

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến lúc nãy hắn có chuẩn chị áo choàng cho nàng, Trang Thư

Tình cảm thấy một hồi nữa mình phải đi cảm tạ hắn mới được, nàng không nghĩ tới là hắn hoàn toàn suy nghĩ cho nàng, cũng không ngờ bản thân mình khiển hắn để bụng như.

Trong lều được thu thập rất thoải mái, khác xa với điều Trang Thư

Tình hình dung, thậm chí có thể nói là xa hoa, có chút thời gian như vậy, không biết bọn họ khiếm từ đâu ra những thứ này.

Sàn thật mềm mại, không biết là loại da thú gì mà phủ kín một góc, ở

giữa đốt một chậu than đang cháy hừng hực.

Ở bên trái đặt một cái bàn nhỏ, bên trên là đồ ăn nóng hổi, bên phải là giường, Trang Thư Tình lựa chọn nhìn như không thấy, không nói nhiều nếu không sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng mà lúc nàng đã đói đến mức không thể suy nghĩ được gì.

”Đến đây ăn cơm trước.”

”Ta không biết nên thụ sủng nhược kinh (*)hay là nên cảm thán Bạch công tử tâm tư thậc chu đáo.” Trang Thư Tình ngồi xuống, giương mắt nhìn về phía nam nhân đang chia thức ăn ra chán cho nàng, “Đại khái là cảm giácđược người che chở như vậy rất tốt, những thức khác ta thật cũng chẳng để ý như vậy.”

(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo lắng

”Vốn là không cần để ý đến chuyện này, người dùcó nói hay không thì có sao, quan hệ gì đến chúng ta đâu.”

Hai người bọn họ, rốt cuộc là ai bị ai đồng hóa, thật đúng là khó mà nói được.

https://thuviensach.vn

Chỉ là Trang Thư Tình rõ ràng bản thân mình, so với lúc trước dè dặt cẩn thận, hiện tại bước chân nàng mại hơn rất nhiều, hơn nữa, gan cũng lớn hơn rất nhiều.

Cũng không có gì là không tốt, không phải sao? Ít nhất, cuộc sống của nàng thật thống khoái.

Cơm còn chưa có ăn xong, đầu Trang Thư Tình liền cảm thấy mệt mỏi, dần dần ngủ mất, đem người ôm lên trên giường, để Nam Châu tiến đếnhầu hạ, Bạch Chiêm tự mình kéo xuống một mành ngăn cách, hắn chiếm một nửa còn lại.

Ở một nơi mà người dân không mấy lương thiện như vậy, hắn nếu không tự mình trông chừng sẽ cảm thấy lo lắng.

Nhưng rốt cuộc, Bạch Chiêm vẫn tôn trọng Trang Thư Tình.

Bên ngoài gió thổi khiến cây cối rung động, ớn lạnh nhất chính là tiếng gió rít bên ngoài, mạnh mẽ như có thể dời núi lấp biển, lều trại bị thổi có hơi nghiêng đi một chút, Trần Nguyên dẫn người ra bên ngoài cố định lại mới bình thường như cũ.

Nhưng dù có như thế, Trang Thư Tình cũng chưa từng tỉnh lại, trời rất mau liền sáng,khiến nàng lại mở mắt.

”Tiểu thư, trời còn sớm, người nghỉ tiếp đi.” Nam Châu ở bên giường trông chừng, thấyTrang Thư Tình chuyển người liền biết nàng sắp tỉnh lại, thấy thế vội kéo xiêm y ngồi dậy, lấy nước nóng vẫn còn trong ấm đổ ra chen rồi mang qua cho nàng uống..

Bạch Chiêm ở bên kia tai truyền đến thanh âm, “Thế nào đã tỉnh rồi?”

”Tối hôm qua ngủ sớm, nên giờ đã ngủ đủ.” Trang Thư Tình tuyệt không giật mình khi thấy hắn ở đây, trên thực tế, giường chỉ có mình nàng https://thuviensach.vn

nằm đã khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, “Hiện tại là giờ nào?”

”Giờ dần canh ba.”

Quả thật còn sớm, Trang Thư Tình cũng không muốn huyên náo đến mọi người, nên lại nằm xuống, “Các ngươi cũng ngủ tiếp đi.”

Nhìn thấy nàng nằm xuống, Bạch Chiêm đang định sẽ trở về ngủ tiếp, nhưng bên tai liền truyền thấy tiếng bước chân cùng với một tiếng ho khan.

Là Thanh Dương Tử.

Bạch Chiêm xoay người đứng dậy, không một tiếng động yên lặng ly khai khỏi lều trại.

”Công tử.” Thanh Dương Tử thấy người vội đón lại, “ đứa nhỏ kia nửa đêm sốt cao không giảm, cho nó uống thuốc đều ói ra, đêm nay, sợ là chống đỡ không được...”

Nghĩ đến Thư Tình thật thích đứa nhỏ kia, Bạch Chiêm lập tức nói:

“Ngươi đi về lưu ý nhìn trước, chúng ta sẽ lập tức tới ngay.”

”Aizz, dạ.”

Bạch Chiêm vừa đi vừa đem áo khoác mặc vào, lúc trở về lều cũng không giấu tiếng bước chân, trực tiếp đi đến bên giường nói: “ đứa nhỏ kia sắp chống đỡ không được.”

Trang Thư Tình biến sắc, lập tức ngồi dậy đeo giày vào.

Nam Châu cầm xiêm y đến lưu loát mặc vào cho nàng, Bạch Chiêm cầm áo choàng chờ ở cửa, thấy nàng đi đến liền nắm tay nàng đi ra ngoài.

Bên ngoài chỉ một cảnhtráng xoá mênh mông, thật sự lạnh lẽo, nhưng bàn tay nắm lấy tay nàng thật là ấm.

https://thuviensach.vn

Tâm cũng liền dần dần an ổn.

Nàng từng gặp qua nhiều tử vong, loại cảm giác vô lực chỉ có thể nhìn thấy người bệnh tắc thở này không còn cách nào khác đã trở thành này thói quen, hiện tại, loại cảm giác này lại tới nữa, cũng may, lần này không chỉ

có một mình nàng là người đối mặt.

”Nàng đã tận lực.”

Đúng vậy, nàng đã tận lực, nàng không khiến bản thân mình thất vọng.

Dùng sức nắm tay của đối phương, Trang Thư Tình bước nhanh hơn.

mở cửa phòng, lộ ra chút ánh sáng.

Mấy người chạy nhanh vào, Trang Thư Tình vượt quanhững người khác đi lên trước, trầm tĩnh vừa hỏi tình huống vừa làm kiểm tra.

”Đại khái giờ tý bắt đầu nóng lên, ta dùng phương pháp tiểu thư dạy để giúp hắn hạ nhiệt, ngay từ đầu quả thật rất hữu dụng, nhưng càng về sau người hắn càng giống như bị lửa thiêu, sau đó cũng không có hạ nhiệt độ

xuống. “

Không có đèn cường quang dùng trong phẫu thuật, kiểm tra sợ là làm không được, nhưng dựa vào độ nóng của cơ thể, Thư Tình đoán, sợ là khỏang bốn mươi mốt độ, nếu như không hạ nhiệt, tiếp tục kéo dài như vậy dù có lưu mệnh lại sợÓ là cũng có di chứng về sau.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 65: Tìm Nơi Nương Tựa

Còn có biện pháp khác có thể thay đổi tình hình không?

Trang Thư Tình liều mạng suy nghĩ, cách hạ sốt tốt nhất chính là chuyền nước biển, nhưng hiện tại không có thiết bị và dụng cụ, ngay chính cả nước biển cũng không có.

Sức lực của một người quá yếu, cho dù nàng dụng tâm chuẩn bị, cũng cần phải dùng nhiều thời gian hơn, dù có thể cũng là có hạn, tuy là Bạch Chiêm thủ hạ nhiều, nhưng vào một số tình huống...

Lắc đầu đem ý tưởng không thực tế này ra khỏi đầu, Trang Thư Tình quay người hỏi Nam Châu, “Có muối không?”

”Tiểu thư là muốn...”

”Muối thô không dùng được, muối tinh được chế xuất, có không?”

”Nói hầu gái đi tìm thử xem.”

”Nhanh lên.”

Đeo bao tay, Trang Thư Tình nhìn hai vết thương cẩn thận, “Chỗ trên đùi bị nhiễm trùng, trên tay tốt hơn, nhưng cũng có chứng viêm, đúng rồi, tình huống mấy người kia như thế nào?”

Thanh Dương Tử nhún nhún vai, “Tối hôm qua đã đem người để dưới gốc cây sau đó không để ý nữa, bọn họ sợ chết, hô gọi người nhà nâng đi rồi, nếu không thì sẽ còn gào đến bây giờ, theo như ta thấy thì người trong https://thuviensach.vn

nhà không tình nguyện nâng bọn họ đi, chậc, người một thôn này toàn là cực phẩm.”

”Nếu như thực đưabọn họ về, theo như bản tính muốn sống của bọn họ muốn giữ được mệnh sẽ càng khó khăn.” Trang Thư Tình sai người mở

hộp gỗ ra,“Ngăn cuối cùng trong hộp có một bình rượu nhỏ, ngươi cầm lại đây.”

Thanh Dương Tử rút nắp ra. Nhất hương rượu thơm bay ra, “Rượu này thật thơm, ta nếm thử một ngụm...”

Bạch Chiêm nhanh tay chặn cái chai lại. Dù sao cũng chỉ có một bình nhỏ, đại khái nhìn cũng có thể biết được số lượng không nhiều, ngửi cũng biết là rượu cực thuần,không biết Thư Tình mất bao nhiêu khí lực mới làm ra được một chút như vậy.

Cầm vải bông chấm rượu, nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương trên cánh tay, nơi cóbong bóng nhỏ đangnổi lên, đứa nhỏ không tỉnh lại, nhưng người lại đang run run.

Không cần nàng phân phó. Thanh Dương Tử liền ấn lên người.

”Làm như thế rất đau, không có biện pháp tốt hơn sao?”

”Có. Chỉ cần ngươi có thể làm ra thuốc giảm nhiệt, nó sẽ không cần chịu tội như vậy.”

Thanh Dương Tử có chút nhụt chí, hắn trước kia cảm thấy ở phương diện này bản thân mình không gì không làm được, nhưng đầu tiên là thuốc tê khiến hắn phải cúi đầu. Sau đó ngay cảthuốc giảm nhiệt cũng chậm chạp không có tiến triển, hắn đang mất lòng tin với chính mình.

”Kỳ thực còn có một biện pháp, tuy rằng không so được với thuốc giảm nhiệt, nhưng mà có thể giúp thương thế không chuyển biến xấu.”

https://thuviensach.vn

Thanh Dương Tử theo bản năng liền hỏi, “Là loại thuốc gì?”

”Không phải thuốc.” Trang Thư Tình lại chấm chút rượu, cũng không có ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Tuy coi như là thuốc, nhưng cũng không khó điều chế như vậy, đầu tiên là cần một lượng muối. Tốt nhất là muối biển, dùng những dụng cụ bên trong hộp để điều chế với nước cất theo tỉ lệ nhất định, sau đó dùng một ống kim rỗng ruột, đưa vào cơ thể, ở chỗ này.”

Chỉ chỉ chỗ tĩnh mạch ở trên cổ tay đứa nhỏ, Trang Thư Tình tiếp tục nói: “Nguyên lý tạm thời nói không rõ, đây hoàn toàn khác với loại chữa bệnh truyền thống của các ngươi, hơn nữa lúc điều chế cũng không có đơn giản như vậy.”

”Nhưng mà hữu dụng.”

”Đúng, hữu dụng, hơn nữa rất mau sẽ thấy hiệu quả. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, trị được phần ngọn không trị được gốc.”

Thanh Dương Tử có chút đăm chiêu gật đầu.”Nó trị không hết chứng viêm, cho nên chỉ có thể giảm sốt, không khiến thương thế càng thêm chuyển biến xấu.”

”Không sai biệt lắm thì đúng là như vậy.” Trang Thư Tình nói trấn định, không có người biết lòng bàn tay nàng đều đang toátmồ hôi, cầm cái chai trong tay chặt một chút, tránh cho nó rớt xuống.

”Công tử, ta muốn chuyển đến chỗ của Trang tiểu thư.” Vừa nói xong không khí liền trầm mặc, lời nói của Thanh Dương Tử không khiến cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng, nói xong lại nhíu mày bổ

xung một câu, “Bất quá các người đã sớm hay muộn cũng là một nhà, dược liệu về sau ta cần công tử vẫn cung cấp cho ta được không?”

tay Trang Thư Tình run lên, nắm chặt cái bình một chút, đứa nhỏ hừ

hừ hai tiếng, chậm rãi mở mắt.

https://thuviensach.vn

Lời nói vừa nghe nhất thời đều ném ra sau đầu, Trang Thư Tình nhướng người lên phía trước, ôn nhu hỏi, “Thấy sao? Còn có nhận rata hay không?”

Đứa nhỏ nhìn nàng một hồi lâu, rồi gật đầu, không nói một câu khiến cho nàng không thể không xót xa, “Tiểu đệ đệ, đệ tin ta không?”

”Muốn rời đi nơi này không?”

Đứa nhỏ không chút do dự gật đầu.

”Vậy tỷ tỷ liền mang đệ rời đi, nhưng mà đệ phải còn sống, mặc kệ có mệt hay khôn, trong bóng tối có cái gì hấp dẫn đệ, đệ cũng phải nghĩ, chỉ

cần đệ còn sống thì có thể rời đi nơi này, nếu như đệ chết, vậy cả đời cũng không thể ly khai, có hiểu không?”

Đứa nhỏ cố sức suy nghĩ, nửa hiểu nửa không gật đầu, kỳ thực hắn chỉ

nghe đã hiểu câu đầu tiên, trong đầu hiện lên câu nói ‘cả đời cũng không thể ly khai’ kia.

Thương tiếc sờ sờ đầu của nó, “Tỷ tỷ mang đệ nhìn thế giới bên ngoài, tỷ tỷ còn có một đệ đệ, hắn lớn hơn đệ nhiều, khi đệ nhìn thấy hắn phải gọi là ca ca, hắn rất thích nghiên cứu học vấn, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ nói hắn chỉ

cho đệ đọc sách, nhận biết chữ, có được không?, nếu như đệ muốn đọc sách, tỷ tỷ cũng sẽ đưa đệ đến trường đọc sách...”

Thấy tinh thần của hắn càng ngày càng không tốt lại cố gắng chống đỡ

không nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy khái khao về tương lai nhìn nàng, Trang Thư Tình cúi đầu áp chế nước mắt đang muốn rơi xuống, âm thanh có chút kìm nén nhưng vẫn tiếp tục nói: “Ca ca mới mười tuổi đã có thể

đithi, tỷ tỷ tin rằng hắn nhất định có thể đậu, hắn sẽ trở thành tú tài nhỏ tuổi nhất, đệ có biết tú tài là gì không?”

Đứa nhỏ miễn cưỡng lắc đầu.

https://thuviensach.vn

”Để tỷ tỷ nói cho đệ, tú tài chính là người đọc sách, khi họ thấy quan không cần quỳ xuống, tô thuế trong nhà không cần phải nộp, tỷ tỷ đã tính hết rồi, chờ khi hắn đậu tú tài, tỷ tỷ liền mua trăm mẫu ruộng tốt rồi ngồi yên làm tiểu địa chủ, đến lúc đó đệ chính là đệ đệ củađịa chủvà tú tài, bất kỳ ai cũng không dám khi dễ đệ.”

Lúc trước trong nhà bên trên có hai ca ca một tỷ tỷ, dưới còn có hai đệ

đệ, cha mẹ đau đại ca, cũng xót tỷ tỷ và đệ đệ, nhưng lại không quan tâm nhiều đến hắn, cũng không quá thích hắn, hắn muốn được tỷ tỷ và ca ca quan tâm, so với việc được thoả sức mà ăn đồ ăn ngon còn khiến hắn vui vẻ

hơn.

Đứa nhỏ gật đầu, rồi lại gật đầu, giống như là lo lắng biểu hiện của mình không được tốt, dùng hết khí lực lớn nhất của hắn để nói ra một câu,

“Được.”

Nước mắt rốt cuộc nhịn không được lăn xuống, rơi xuống mặt đứa nhỏ, hắn mở lớn mắt nhìn, cảm thấy vị tỷ tỷ trước mắt này thật sự rất xinh đẹp, so với những người hắn từng gặp qua cộng lại còn đẹp hơn nhiều.

”Không, đau, không, khóc...”

Trang Thư Tình cắn môi gắt gao nhịn xuống âm thanh nức nở ở cổ

họng để không phải bật thốt ra.

Hắn đang phát sốt. Theo như nàng thấy không chỉ có miệng vết thương đau đớn, mà đầu còn có thể sẽ rất đau, sẽ có cảm giác khó chịu trong người. Trên người không có một chỗ thoải mái, người lớn còn chịu đựng không nổi, đứa nhỏ như vậy càng phải ầm ĩ không nghỉ, nhưng hắn lại không có rơimột giọt lệ, trái lại còn an ủi nàng, đứa bé nhỏ như vậy, sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc.

Bạch Chiêm từ phía sau ôm vai nàng. vỗ nhẹ từng chút từng chút, không tiếng động an ủi.

https://thuviensach.vn

Mắt đứa nhỏ dường như sắp không thể khống chế mà nhắm lại, Trang Thư Tình vội vàng dùng sức nắm tay hắn, “Không thể ngủ, nếu đệ ngủ thì sẽ không thể tỉnh lại nữa. Nhất định không thể ngủ có biết hay không!”

”Ân...” Đứa nhỏ nghe vậy lập tức nỗ lực trợn to mắt.

Trang Thư Tình hối hận vô cùng, dựa vào người ở phía sau nghẹn ngào nói, “Nếu như ta đem theo loại nhân sâm lúc trước ở trên núi thì tốt rồi, nếu mang theo thì tốt rồi.”

Thanh Dương Tử nghe vậy lập tức lấy từ trong túi ra, “Ta không có nhân sâm năm trăm, chắc là hai trăm năm cũng được, đúng, chính là cái này.”

Trang Thư Tình mừng rỡ, “Mau. Cho hắn ăn đi.”

Đứa nhỏ đã không thể nuốt bất cứ thứ gì, Thanh Dương Tử dùng sức nâng cằm của hắnđể thuốc thuận lợi đi xuống, lại cho đứa nhỏ uống chút nước.

Trang Thư Tình đem người hơi nâng lên một chút. Dặn bên tai đứa nhỏ, “Không được nhổ ra, chịu đựng, không được phun.”

Đứa nhỏ rất khó chịu, những thứ vào bụng đều có cảm giác bài xích, nhưng hắn nghe lời tỷ tỷ nói. Ngậm miệng liều mạng chịu đựng, yết hầu vài lần dùng sức nuốt xuống.

Hắn không thể chết ở chỗ này.

Hắn không cần chôn ở chỗ này.

Hắn không thích nói chuyện. Cha mẹ cho tới bây giờ cũng không thích hắn, ca ca đệ đệ cũng không thích hắn, hắn đã bị bán, hắn lập tức có thể rời khỏi nơi này, hắn không thể chết được!

https://thuviensach.vn

Tỷ tỷ nói, nếu như hắn chết thì cả đời chỉ có thể ở lại chỗ này!

Hắn không cần!

Bởi vì dùng sức, răng đứa nhỏ ma sát đến rung lên khanh khách, nhìn bộ dáng hắn nuốc thuốc xuống mà thống khổ như vậy, tầm mắt Thanh Dương Tử chuyển đi chỗ khác.

Trang Thư Tình hát những bài thiếu nhi nhỏ nhỏ bên tai hắn, hi vọng có thể giúpđứa nhỏ giảm bớt thống khổ, cho dù chỉ là một chút trợ giúp nhỏ, cũng tốt rồi.

”Tiểu thư, người xem, cái này có thể dùng được không.” Nam Châu rốt cục một đầu đầy mồ hội, cầm theo một hộp nhỏ đi vào, dùng thìa gỗ

múc một chút muối trắng đưa đến trước mặt Trang Thư Tình.

Trang Thư Tình liếm một chút, không thấy đắng, nhìn màu sắcquả

thực đúng rồi, chủ yếu là đứa nhỏ giống như đã chống đỡ không nổi nữa.

”Hay là dùng cái này, ngăn cuối cùng dưới hòm thuốc còn có một lọ

thuốc chưa có sử dụng, dùng cái kia cho hai thìa muối như vậy vào, mau một chút.”

”Vâng.”

Lúc này trời đã sáng hẳn.

Thời gian qua lâu như vậy nhưng nàng lại cẩm thấy thật chậm, sao nàng lại có loại cảm giác như vậy.

Tận lực tỉnh táo dùng nước muối tẩy trừ miệng vết thương, Thanh Dương Tử cũng không keo kiệt, nén đau lòng dùng lọ thuốc tốt nhất của mình, lại dùng rượu chà lau trên người để giúp hắn hạ nhiệt, Trang Thư

https://thuviensach.vn

Tình tận dụng biện pháp cuối cùng nàng có thể dùng tới, thậm chí cho đứa nhỏ một chút máu.

Cũng không biết là lão thiên gia rốt cục đã mở mắt, hay là ý chí đứa nhỏ kiên cường, tâm kiên định không muốn rời đi nhân thế, nhiệt độ chậm rãi giảm xuống, tuy rằng còn hơi chút nóng, nhưng so với lúc trước còn tốt hơn rất nhiều.

Vỗ đứa nhỏ ngủ, Trang Thư Tình ngồi xổm xuống, lúc này nàng cười nhưng lệ đã rơi xuống.

Không có người bác sĩ nào lại hi vọng bệnh nhân chết trong tay mình, có thể lưu lại một sinh mệnh đối với bọn họ mà nói so với cho bọn họ tiền thưởng còn khiến bọn họ vui vẻ hơn.

Bạch Chiêm cũng trầm tĩnh lại, ôm lấy người ngồi xuống, ý bảo Trần Nguyên đem đồ ăn đưa vào.

”Hiện tại có thể ăn được một chút rồi chứ.”

”Thật đói.”

Trang Thư Tình thật sự rất đói bụng, uống xong hai chén cháo ngay cả

nâng đầu dậy nàng cũng không muốn.

Bạch Chiêm lột một quả trứng gà đưa tới tay nàng, đồng thời tiếp nhận bát của nàng đi lấy chén thứ ba.

”Ăn quả trứng gà này cũng cảm thấy no rồi.” Trang Thư Tình buông bát lắc đầu, cắn lòng trắng trứng vào miệng, nhìn về phía Thanh Dương Từ

đang vừa ăn vừa vây quanh đứa nhỏ nói, “Lúc nãy tại sao ngươi nói muốn đi theo ta?”

https://thuviensach.vn

Rốt cục đã nhắc tới vấn đề này, tinh thần Thanh Dương Tử nhất thời tỉnh táo, đặt mông ngồi xuống dũng cảm biểu đạt ý nghĩ của mình, “Trang tiểu thư người xem a, ta có thể điều chế thuốc, người lại có thể cho ta ý tưởng về những loại thuốc trước giờ ta chưa từng làm ra, cái này không phải là ông trời tác hợp cho... Ai u!”

”Ông trời tác hợp cho? Sao?”

”Công tử, ngài biết ý ta không phải, ta không cócái ý kia, dù ta có tâm cũng không có gan đi làm a!”

”Cótâm?” Bạch Chiêm ngầm nhìn hắn, “Loại tâm nào?”

”Công tử tha mạng!” Thanh Dương Tử hận không thể khâu cái miệng mình lại, giờ thì tốt rồi a, hắn chết chắc.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 66: Quan Đến, Người Đi

Saukhi ăn xong quả trứng gà Bạch Chiêm đưa,Trang Thư Tình nhìn Thanh Dương Tử, “Nơi của ta không có điều kiện tốt như ở Bạch phủ, ngươi thực nguyện ý đến?”

”Toàn bộ Đại Chu cũng chỉ có một Bạch phủ, dùta điều chế ra bao nhiêu dược, dù cho những dược liệu đó không sử dụng đến, công tử cũng chưa bao giờ ngừng cung cấp nguyên liệu cho ta.” Thanh Dương Tử cảm thán một câu, “đời này của ta làm được hai chuyện ta thấy đúng đắn nhất, một là bái sư phụ của ta làm thầy, còn chuyện thứ hai chính là có thể đi theo công tử, ta tin tưởng quyết định hiện tại của ta chính là quyết định chính xác thứ ba trong đời này.”

Trang Thư Tình uống trà, xuabớt đi vị của lòng đỏ trứng trong miệng, nhìn về phía nam nhân bên cạnh, tuy đang ăn trứng gà nhưng thái độ vẫn ưu nhã như trước, “Ta tất nhiên là cầu còn không được, nhưng không biết công tử có nguyện ý thành toàn hay không.”

Ăn xong hai muỗng cháo cuối cùng, Bạch Chiêm lau miệng, đứng dậy nói:“Thanh Dương Tử đã theo ta mấy năm, nhưng chỉ có một câu nói duy nhất của hắn hợp lòng ta nhất.”

Không cần nghĩ nhiều, câu nói vừa rồi vẫn in trong đầu hắn, haizz, không có biện pháp, thật sự là ấn tượng quá sâu khắc.

”Dù sớm hay muộn chúng ta cũng trở thành người một nhà, theo ta với theo nàng có khác nhau.” Chắp tay sau lưng nhìn về phía Thanh Dương https://thuviensach.vn

Tử đang cố gắng kìm nén nụ cười vui sướng, Bạch Chiêm khó có khi ôn hòa như vậy, “Vẫn giống như trước, ngươi cần làm loại thuốc gì cứ nói với Trần Nguyên là được, hắn không dám ăn bớt của ngươi, dụng tâm mà làm cho được loại thuốc nàng muốn, toàn bộđược liệu ngươi đều có thể sử

dụng.”

Thanh Dương Tử nhếch miệng, “Công tử nói chuyện cho tới bây giờ

đều giữ lời, điểm ấy ta chưa từng hoài nghi.”

Nhẹ liếc hắn một cái, Bạch Chiêm đi ra cửa, hắn đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Lâu như vậy, người nên đến cũng phải đến.

Trang Thư Tình cúi đầu cười cười. Rất thuận lợi như dự kiến, trong lòng nàng giống như đã sớm nhận định, chỉ cần là thứ nàng muốn. Hắn nhất định sẽ cho nàng.

Thời gian ngắn vậy, thế nhưng lại khiến nàng sinh ra loại nhận thức này, là cuộc sống của nàng quá tịch mịch hay thủ đoạn của đối phương quá cao?

Nam nhân này, là người luôn nói được làm được.

Mỗi một việc đều ấm đến tận lòng nàng.

Nàng là không có thói quen dựa vào người khác, nhưng bậy giờ nàng lại nguyện ý khiến cho nó trở thành thói quen, cho dù chỉ có được trong một đoạn thời gian, cũng tốt rồi.

”Chờ khi ta trở vế Lãnh Sơn huyện. Thì ngươi liền chuyển qua đây đi, Thanh Dương Tử.”

https://thuviensach.vn

”Không không không. Trang tiểu thư, công tử đã sớm nói tòa nhà kia chỉ có công tử và nữ tử mới có thể vào, còn những người khác, cửa lớncũng không được mở.”

“...” Mân mân tóc. Trang Thư Tình cảm thấy quy củ như vậy cũng đúng,“Vậy ngươi tiếp tục ở Bạch phủ? So với lúc trước có gì khác nhau?”

”Trang tiểu thư ngươi yên tâm, công tử sẽ có an bày.” Công tử còn hận không thể đem toàn bộ Bạch phủ tự mình dâng lên cho ngài, chút việc nhỏ

ấy còn không phải thuận tay liền có thể giải quyết sao.

Ngắm nhìn bên ngoài, Thanh Dương Tử nhíu mày, “Có người ồn ào ở

bên ngoài, ta đi xem.”

Bên ngoài lúc này quả thật rất náo nhiệt, công sai vây quanh một namnhân mặc quan phục, hùng hổ từ cửa thôn tiến vào, nhìn thấy hổ đực và hổ cái chẳng những không lùi. Ngược lại chỉ huy người phía sau nhanh chóng tiến lên phía trước đem hai con hổ bao vây lại.

Hắn hôm nay đến đây không phải đến tìm hổ.

Động vật tuy đối với con người có ác cảm nhưng lúc nàychúng đã mệt, hổ cái vất vả mới tìm về được đứa nhỏ của nó nên tận lực che chở, hổ

đực đứng lên gầm rú thị uy liên tục. Thong thả bước quanhvòng vây đang bao lấy nó.

Nó đi tới chỗ nào, người nơi đó liền lui về phía sau,tuy là nhiều người, nhưng cũng không dám tiền về phíachúng nó.

Nam nhân mặc quan phục nam hừ một tiếng, thẳng hướng đi đến chỗ

Bạch Chiêm.

Hắn biết mình sẽ không tìm lầm người, có một số người. Vừa nhìn liền biết là người ở trên cao.

https://thuviensach.vn

Nhưng nơi này, là Đan Dương huyện!

Là địa bàn của Hạ Lập Dương hắn!

Ngươi nếu hoàng thân quốc thích. Là người có liên quan trong thế gia đại tộc trăm năm, tất nhiên hắn sẽ không dám chọc đến, nhưng một nơi nghèo nàn như vậy đến hắn làm Huyện lệnh cũng không mấy quan tân lắm, như thế nào lại có người như vậy xuất hiện!

Hắn muốn nhìn, là loại người nào lại có thể đến đây phách lối!

Nghĩ đến nhi tử vẫn còn nằm ở trên giường kêu rên, cơn tức của hắn càng đè nén không được!

”Ngươi là người rảnh rỗi không việc gì làm nên đi chõ mõm vào việc người khác đó sao?” Cách đối phương vài bước, hắn đứng lại nghiện đầu ngẩng cằm hỏi.

Trần Nguyên nghĩ thầm, loại người như công tử, nhìn thôi cũng muốn trốn đí thật xa nhưng đằng này hắn lại muốn chọc vào, người không có nhãn lực như vậy lại có thể làm đến chức huyện quan phụ mẫu! Thấy hắn nghêu ngaonhư vậy, rõ ràng đã nghiễm nhiên coi nơi này thành địa bàn của mình, nên muốn đến xưng vương!

Nhưng người trước mắt hắn đây mới thực sự là đại vương!

Bạch Chiêm phủi phủi áo choàng, không chút để ý nói ra lờirất nhẹ

nhàng, “Còn có thể tới nơi này phát tác uy phong, xem ra con trai của ngươi chưa có chết.”

Trần Nguyên thế này mới nhớ tới việc mà hôm qua mình còn chưa báo, liền tiền lên phía trước, cúi người báo lại: “ đêm qua Tam Tử trở về, nói người kia bị bỏng lưng và mặt, tuy rằng bị thương không nặng, nhưng khẳng định sẽ lưu lại dấu.”

https://thuviensach.vn

”Các ngươi...” Hạ Đứng Dương nhất thời cảm thấy mất mặt, “Người tới, người tới!”

Bộ khoái phía sau mặc công phục đỏ sậm, dắt ấn đao ở thắt lưng tiến lên, còn chưa có đem người vây lại đã bị một lực lớn, lấy tốc độ cực nhanh tiến đến, đánh bay ra ngoài.

”Lớn mật! Lớn mật! Ngay cả công sai triều đình mà các ngươi cũng dám động thủ, bản quan có thể đem bọn ngươi các ngươixử quyết ngay lập tức!” Hạ Đứng Dương lui ra phía sau một bước, “Đánh, bất luận sống chết!”

Bạch Chiêm xoay người rời đi.

Hạ Đứng Dương còn tưởng rằng hắn sợ, đang muốn nói lời châm chọc, thì lại đột nhiên ngây người, những tên thuộc hạ của hắn bình thường giúp được rất nhiều việc nhưng hôm nay là bị người ta coi thànhnh bao cát, đánh cho không ra hình người, một cước lại một cước, từng người lại từng người bị đánh.

Cuối cùng, những người kia đều đồng loạt bị đá vềphíahắn!

Muốn tránh đã chậm, bị người thứ nhất đè lên hắn chỉ đau một chút, đến người thứ hai hắn đã cảm thấy hô hấp hơi gấp, sau đóthì thở thôi cũng khó khăn, người thứ tư, thứ năm,thứ...

Cả quá trình cũng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của hắn!

Sau đó, không còn tiếng động.

”Đại nhân! Đại nhân!”

Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai Tam Tử chỉ tay khen ngợi, “Nhân lúc tâm tình công tử nhà ta hiện đang rất tốt, nhanh chóng lăn hết đi.”

https://thuviensach.vn

Chúng bộ khoái nhìn về phía bọn họ.

Bộ đầu nhanh chóng lau máu đang còn chảy trên mũi, rống to nói:

“Rút.”

Người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt trong thôn lại an tĩnh lại.

Bình thường ở Đan Dương huyện này, bọn họ muốn như thế nào liền như thế nấy, hôm nay lại chạm phải gốc cây cứng rắn như vậy, dù cho bọ

họđã đem toàn bộ mấy trăm công sai của nha môn đến, nhưng không nghĩ

tới là một chút tiện nghi cũng không chiếm được.

Đám người trong thôn từ khe cửa nhìn lén ra rồi lại đóng kỹ cửa lại, vốn đang có chút ý kiến để kiếu nại những người đến làm phiền nơi ở của bọn họ nhưng...

Ngay cả quan lão gia cũng bị đánh chạy, bọn họ không thể trêu vào.

Trang Thư Tình chỉ đứng ở cửa nhìn một màn vừa rồi kia, đợi Bạch Chiêm đến gần liền hỏi, “Huyện lão gia?”

”Đại khái là vậy.” Bạch Chiêm nhìn nhìn phòng trong, “Tình huống như thế nào?”

”Đứa nhỏ sao? Còn chưa tỉnh.” Xoay người vào nhà, Trang Thư Tình cũng không hỏi thêm chuyện bên ngoài, “Ta muốn mang đứa nhỏ này đi.”

”Vậy thì mang đi.” Đã bị vứt bỏ, ở tại chỗ này cũng dư thừa, “Hiện tại liền đi?”

”Ta quả thật không thích ở này, trời vốn đã lạnh, nơi này lại càng khiếntâm ta cảm thấy lạnh lẽo, chỉ là đứa bé đang bị thương không thể cưỡi ngựa.”

”Ta nói người đi chuẩn bị xe ngựa.”

https://thuviensach.vn

Nghĩ có thể rời khỏi nơi này, Trang Thư Tình lập tức có chút vui vẻ, tuy rằng hiện tại Thư Hàn đã xuất phát, nhưng ở nơi này nàng thực không thoải mái.

Bất quá, “Thanh Dương Tử, ngươi đi xem tình huống vài người bị

thương ngày hôm qua kia như thế nào, có xuất hiện những phản ứng khác hay không, nếu có người miệng vết thương bị cảm nhiễm, đem phương pháp này nói cho gia đình bọn họ biết.”

Thanh Dương Tử đang ngồi xổm quan sát cái hộp gỗ đựng thuốc và dụng cụ trước mặt nàng, nghe thấy nàng nói như vậy vội đứng lên, đi tới cửa lại lui về sau, “Trang tiểu thư, có thể giúp ta làm một cái hộp như vậy được không? Dùng để đựng thuốc của ta, như vậy nhìn sẽ gọn hơn so với việc gói lại như thế này.”

Thanh Dương Tử nhìn cái gói to mang theo người kia có chút ghét bỏ

khẩy khẩy, bên trong có mười loại túi nhỏ khác, nhưng không so được với cái hộp gỗ này.

Trang Thư Tình sảng khoái gật đầu.

Thanh Dương Tử vui vẻ quay người đi, đến lúc về so với dự đoán thì có chút chậm.

”Làm sao vậy?”

”Ân?”

Trang Thư Tình đứng dậy, “Ngươi thấy có họ có giống như bình thường không.”

Thanh Dương Tử chà xát mặt, “Ta tự nhận mình không phải là người lương thiện gì mấy, mặc dù sư phụ không phải thân thích của ta nhưng ta thật sự rất kính trọngngười, khi người bị bệnh ta cam tâm tình nguyện chay https://thuviensach.vn

trước chạy sau hầu hạ người, lúc người ra đi ta khổ sở muốn cùng đi theo người cho rồi, tránh cho người sang thế giới bên kia cảm thấy không quen, hay làlúc tiếp xúc với những người xa lạ ta cũng có thể chiếu cố ít nhiều, ngay cả người như ta mà cũng có thể như vậy, thế nhưng sao những người này lại có thể mất nhân tính như vậy, vì sợ người thân liên lụy đến bản thân mà giết chết họ?”

Mắt Trang Thư Tình theo bản năng nhìn về phía Bạch Chiêm, trên mặt toàn là mờ mịt.

Ngay từ đầu có phải nàng không nên cứu những người này hay không? Ngay cả khi chết dưới móng hổ còn tốt hơn chết ở trong tay chính người thân của mình!

Bạch Chiêm đứng ở phía sau nàng để nàng dựa vào, “Không tức giận sao?”

”Thân thể đều lạnh, sợ là hôm qua trở về không bao lâu thì...” Là hắn kiên trì đưa người trở về để cho gia đình chiếu cố, Thanh Dương Tử không biết là mình sai, hay là hắn không ngờ tới tâm của bọn họ có thể ngoan độc được như vậy.

Đó là cha hắn, là người cho hắn một nửa sinh mệnh! Không phảinhững người không cùng huyết thống! Cũng không phải người ngoài!

”Ba người khác như thế nào?”

”Còn sống, ăn cơm lạnh uống trà lạnh đắp chăn lạnh, tinh thần còn không có tốt như hôm qua.”

”Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này.” Trang Thư Tình đột nhiên mở

miệng, bình tĩnh lộ ra chút sắc bén, đi đến hộp dụng cụ của mình lấy ra một mảnh vải, đem tay đứa nhỏ lại buộc lại ở trước ngực, “Đi chậm một chút hẳn là không sao.”

https://thuviensach.vn

Thanh Dương Tử nhìn thấy công tử gật đầu liền lập tức đi ra ngoài truyền lời, hắn cũng không muốnở lại nơi này.

Bạch Chiêm đè tay Thư Tình lại, ý bảo Nam Châu đi giúp đứa nhỏ thu thập tốt, hắn lôi kéo người ra khỏi phòng, “Không phải tất cả mọi người đều giống nhưnơi này chứ, còn không thì chỉ có nơi này xảy ra vấn đề.”

”Ta biết.” Trang Thư Tình nhìn cái không khí trầm lặng ở nơi này,

“Nếu như toàn bộ người trên đời đều trở nên như vậy, thì có lẽ ta cũng không có khả năng rời khỏi Trang gia, chỉ là, tâm thật lạnh, sống ở nơi này lâu như vậy, ta sợ ta sẽ bị ảnh hưởng,cũng sẽ trở thành loại người như bọn họ.”

”Nàng sẽ không.” Bạch Chiêm nắm thật chặt áo choàng của nàng,

“Không thích nơi này, vậy thì rời đi, cũng giống như khi rời đi Trang gia vậy.”

Không chờ bọn họ thu thập xong lều trại, Bạch Chiêm mang theo một số người ly khai trước, lúc về nhiều hơn một hài tử, cùng với ba con hổ lớn nhỏ.

Đi theo đường lúc trước.

Dọc theo đường đi, Trang Thư Tình đem bản thân dựa vào cơ thể ấm áp phía sau,chuyện gì cũng không nghĩ.

Nàng không muốn bản thân làm chuyện dư thừa, như vậy cũng giống như đangphủ quyết hoàn toàn chính mình, cho nên cái gì cũng không cần nghĩ.

Không phải tất cả mọi người đều như vậy, chỉ là người ở nơi này có vấn đề, đúng, chính là như vậy.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 67: Ta Là Đại Phu, Như Vậy Là Đủ Rồi

Trở lại căn nhà quen thuộc của mình, tay cầm chén trà, hương trà hương nức mũi, uống vào một ngụm, Trang Thư Tình hít thật sâu rồi thở ra một hơi.

Bạch Chiêm tiếp nhận lò sưởi tay Nam Châu đưa tới đưa tới, kẹp vào giữa hai tay cầm lấy ấm trà, “Thêm giúp ta.”

”Vẫn là trong nhà thoải mái.” Trang Thư Tình đem lò sưởi tay nho nhỏ dán vào ngực, “Không có gì là không tốt, ta có năng lực có thể cứu chữa người khác, nhưng không có nghĩa vụ nhất định là phải cứu, ai ta muốn cứu tất nhiên sẽ liều mạng dốc toàn lực, nếu như bản thân bệnh nhân đó không muốn sống, ta cần gì phải xen vào việc của người khác, lúc đó còn không bằng cân nhắc cân làm thế nào để nâng cao y thuật của mình.”

”Ta còn tưởng rằng nàng sẽ nghĩ nhiều.”

”Ta nguyên bản cũng cho là như vậy.” Trang Thư Tình cười, “Nhưng mà lúc này so với bất kỳ thời điểm nào ta đều cảm thấy thoải mái, cũng không cần phải nghĩ nhiều những chuyện không cần nghĩ, ta chính là đại phu, như vậy là đủ rồi.”

Mặt Bạch Chiêm cũng nhiễm lên ý cười yếu ớt, “Chỉ bằng vài người nàythì có thể làm được cái gì?Nói chuyện cùng ta còn có chút hữu dụng hơn.”

”Ta cũng cảm thấy như vậy, về sau ta sẽ không khách khí.” Trang Thư

Tình nháy mắt mấy cái, chủ động lấy lòng châm thêm trà cho Bạch Chiêm, https://thuviensach.vn

nàng đã chiếm không biết bao nhiêu tiện nghi của người ta, vậy thì phải chiếm nhiều một chút, nhưng chỉ có một người duy nhất này, mới có thể

dung túng nàng làm vậy.

Nàng vốn là không phải linh hồn của thân thể này, cần gì đem bản thân mình rập vào khuôn khổ.

”Thư Hàn đã xuất phát, ta không muốn chậm trễ thêm nữa, chờ đứa nhỏ tốt một chút liền đuổi theo, chỉ là con hổ con kia...” Trang Thư Tình có chút buồn rầu nhíu mày, “Để ở nhà thì không có người chiếu cố, nếu đi lại nhiều sợ là vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Mang theo trên người cũng không thích hợp, làm sao bây giờ?”

”Vết thương nặng lắm sao?”

”Ân, bị bỏng vốn nhiều phiền toái. Huống chi tiểu gia hỏa kia cơ hồ

toàn thân đều bị bỏng, cũng may là thời tiết như vậy, nếu như là mùa hè, ta sợ chỉ đành thúc thủ vô sách.”

Cũng may mắn nó là hổ, về sau lông sẽ mọc ra che được hết, sau khi lớn lên vẫn là bách thú chi vương uy phong lẫm liệt, nếu là người, đốt thành như vậy thì thật sự là sống không bằng chết.

”Nếu như nàng lo lắng thì mang nó theo đi, dù sao hai con hổ kia cũng tin nàng.” Hắn thấy động vật đa nghinhư loài hổ nhưnglại chủ động giao ra đứa nhỏ cho mình. Bản thân còn không đi theo, loại tín nhiệm này là yên tâm từ trong đáy lòng.

Cũng trách không được trong lòng Thư Tình không thoải mái, tân tân khổ khổ cứu ngườinhưng lại không một người đến cảm tạ cũng liền thôi, còn kém chút không chỉ vào nàng mà mắng nàng xen vào việc của người khác.

https://thuviensach.vn

Còn dã thú lại nguyện ý đem đứa nhỏ phó thác cho nàng, người ở

phương diện này thế nhưng còn không bằng súc sinh.

”Đừng vì một chút việc nhỏ mà hao tổn tinh thần, không đáng giá.”

Bạch Chiêm giống như đang an ủi đứa nhỏ sờ sờ cái ót nàng, “Ta mua tòa nhà bên cạnh, khoảng thời gian chúng ta không ở đây sẽ cho người đến dọn dẹp một lượt, ở toà nhà đó mở một đạo quán, về sau lui tới cũng tiện hơn. “

Trang Thư Tình liếc mắt nhìn hắn, “Là tiện cho ai?”

”Tiện cho ta.”

”Hừ.”

Bạch Chiêm nâng cằm lên cười, “Yên tâm. Chỉ có ta dám đi đến đó, đương nhiên, nàng tùy thời cũng có thể đi qua.”

”Đem Bạch phủ chuyển qua đây?”

”Một ít thôi. Những người đó rất ầm ĩ, ép bọn họ ở lại trong phủ là được, hiệu thuốc của Thanh Dương Tử sẽ chuyển qua đây, có nàng chỉ

hướng cho hắn cũng tốt, hàng tháng chỉ cần bỏ ra chút dược liệu cho hắn là được.”

Nghĩ đến tính tình Thanh Dương Tử, Trang Thư Tình nhịn không được cười.”Hắn làm cho ta loại thuốc gì? Làm sao có thể bán ra bên ngoài?”

”Hiệu thuốc của hắn bình thường không có người đi vào, làm sao có thể ra ngoài bán.” Lại nói, có một số thuốc cũng phải ai cũng dám mua.

Thuốc tráng dương này hình như là loại có thể dùng được nhất, hắn toàn cầm đến hối lộ người trong phủ, nhất là Trần Nguyên.

https://thuviensach.vn

”Dược liệu cung cấp đủ, để hắn tựlàm, cũng không yêu cầu hắn tạo ra lợi ích, cũng trách không được Thanh Dương Tử nói đi theo ngươi là việc thứ hai mà cả đời hắn cảm thấy đúngđắn.”

”Người khác thiếu nhưng ta không thiếu,nàng cũng có thể yêu cầu như

vậy, ta cũng không phải không làm được.”

Khí phách nam nhân này rất soái a! mắt Trang Thư Tình sáng lên, “Sẽ

không buông tay nửa đường?”

”Sẽ không.”

”Sẽ không bởi vì ta muốn thứ gì đó quá mức quái dị mà cự tuyệt?”

”Sẽ không.”

”Vỗ tay giữ lời.”

Bạch Chiêm không chút do dự giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về

phía nàng.

”Chát!”

”Ta muốn một cây kim rỗng ruột, muốn ống tiêm có thể chứa nước, còn có bộ dụng cụ này nữa, để ta vẽ cho ngươi xem.” Trang Thư Tình đem giấy bút cầm đến, căn bản không cần nghĩ, cũng chưa hề nói lời miêu tả đã đặt bút xuống vẽ, giống như mỗi một dạng đều rất quen thuộc với nàng.

Bạch Chiêm nhìn những thứ có hình thù kỳ quái này không có hỏi nhiều một chữ, hắn cũng không biết những thứ này có gì không đúng, thiên hạ rộng lớn,trí tưởng tượng của con người là vô hạn, dù có chút đặc thù nhưng hắn trải qua nhiều, cũng không tính ngạc nhiên.

So với cái này, hắn càng nguyện ý đem tâm tư dùng ở nơi khác, tỷ

như, làm thế nào để xích lại nàng gần hơn một chút, thế nào khiến nàng có https://thuviensach.vn

thể theo bản năng mà dựa vào mình, làm thế nào để đem những thứ nàng muốn đưa đến trước mặt nàng.

Hắn không cần giống như mẫu thân, im lặng chịu đựng đến khi chết, cũng không cần giống như phụ thân, có hậu cung ba ngàn giai lệ, lại có thể

ở trước mặt bất kì người phụ nữ nào ngài vừa mắt nói vài lời tri tâm.

Người hắn muốn, chỉ có một, hắn muốn thời thời khắc khắc đều có thể

nhìn thấy người, có thể sờ được, khóc là khóc cười là cười, bất kỳ cảm xúc đều hiện hết ở trên gương mặt, cùng ngủ trên một giường, ăn cùng một mâm, đến khi chết đi cũng có thể nắm tay nhau bước vào quan tài cùng yên nghỉ, chỉ như thế mà thôi.

Hắn có thể có được, cũng chắc chắn có thể làm được.

Vẽ tranh xong, Trang Thư Tình ở mỗi một bức hoạ viết lên yêu cầu của nàng, nói: “Chỉ cần có thể làm được theo yêu cầu bên dưới, những bộ

phận khác cũng có thể cái biến một chút, không chừng làm ra được càng tốt hơn nữa, nhưng nếu thật sự không thể làm thì cũng không cần bắt buộc.”

”Bọn họ sẽ làm được.” Bạch Chiêm cầm lấy một bức lên nhìn kỹ, trong lòng sinh ra vài phần chờ mong, nếu như hắn có thể đem mấy thứ này đưa đến trước mặt Thư Tình, nàng nhất định sẽ cười đến thật vui vẻ.

Nam Châu điểm chân tiến vào bẩm báo, “Tiểu thư, đứa nhỏ đã tỉnh dậy, nói muốn gặp ngài.”

Trên thực tế là vừa mở mắt liền đi tìm người, nếu không phải nàng ngăn lại, đáp ứng sẽ dẫn người đến trước mặt hắn, chắc đứa nhỏ này sẽ

chạy đi tìm khắp phòng.

”Rốt cục đã tỉnh dậy.” Gia tăng tốc độ để vẽ xong bức cuối cùng, Trang Thư Tình buông bút trong tay đi đến căn phóng phía tây.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm đem nét mực hong khô, cầm từng bức trong tay, cũng vội vàng đi theo.

Vừa vào phòng chợt nghe thấy Thư Tình đang nhẹ giọng nói chuyện.”Còn có chút sốt nhẹ, miệng vết thương bị nhiệm trùng nhưng đã ổn rồi, Nam Châu. Em nói Dụ nương tử nhưng lúc rảnh rỗi thì làm nhiều muối một chút, càng tinh tế càng tốt, đúng rồi, lúc mua muối thì hỏi một chút có muối biển hay không, là muối biển thì càng thích hợp.”

”Vâng.”

ánh mắt Đứa nhỏ đi theo bước đi của Trang Thư Tình, khi tỉnh lại trong một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn cảm thấy rất hoảng hốt. Cho rằng mình đã bị ném đi, nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này mới cảm thấy an tâm.

Đang đánh giá phòng ở. Hắn liền cảm thấy bản thân mình thật sự là rất ngốc, trong nhà hắn nghèo chung quanh gió lùa lạnh ngắt, nơi nào có thể

tốt như vậy.

”Thích không?” Theo Nam Châu chuyển đến ghế tròn ngồi xuống, Trang Thư Tình chờ hắn nhìn một vòng mới cười tủm tỉm hỏi.

Đứa nhỏ rất thành thật gật đầu.

”Vậy về sau đệ liền ở nơi này được không?”

Tiếp tục gật đầu.

”Chỉ có người thân của tỷmới được ở nơi này. Đệ nguyện ý không?”

Lần này đứa nhỏ thành thật gật đầu giống như gà mổ thóc, vừa nhanh vừa vội.

https://thuviensach.vn

Mũi Trang Thư Tình có chút xót, tươi cười càng thêm ôn nhu, “Tỷ tỷ

cũng không để ý tên trước kia của đệ là gì, bây giờ đặt cho đệ một cái tên khác được không?”

”Được.” Tên trước kia hắn cũng không muốn dùng, bọn họ đã bỏ rơi hắn, hắn cũng không cần có quan hệ cùng bọn họ.

Trang Thư Tình quay đầu, nhìn về phía nam nhân đang dựa ở cửa, “Ta nghĩ không ra tên nào tốt. Ngươi đặt thử xem.”

Bạch Chiêm đi tới đứng sau lưng nàng, giống như một chỗ tựa có thể

tuỳ thời cho àng dựa vào, “Cùng họ với nàng sao?”

” đệ đệ ta đương nhiên theo họ ta.”

”Vậy thìtên làThư Hàng đi?”

Trang Thư Tình quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ. Trấn an cười với dứa nhỏ“Tỹ không để ý đến những chuyện trước kia, đứa nhỏ hắn rất hiểu chuyện, về sau nhất định sẽ giống như ta và Thư Hàn, vậy Thư Hàng đi.”

Đưa tay khoát lên vai Thư Tình, Bạch Chiêm nhẹ nhàng nắm lại,

“Như vậy đổi lại, gọi là Trang Thư Cố đi.”

Cố. Đã có ý là chiếu cố, cũng có nghĩ là bỏ qua mọi chuyện cũ. Rất tốt, Trang Thư Tình quyết định, “Vậy quyết định là tên này đi, lúc trở về

thuận tiện đem tên của hắn nhập vào gia phả.”

”Trang gia có thể đồng ý không?”

”Ta và Thư Hàn được đưa lên làm con thừa tự vào mộtnhánh đã tuyệt hậu, bọn họ tuy là tôn, nhưng cũng không thể đứng ở trên đầu chúng ta vung tay múa chân thuyết giảng đạo lý quyết định mọi chuyện, còn nữa, https://thuviensach.vn

bây giờ Thư Hàn mới mười tuổi đã cóthểđi dự thi, nếu có kết quả, bọn họ

cũng sẽ cố kị một hai, đạo lý khi già không khi trẻnày chắc bọn họ hiểu.”

Trang Thư Tình có tin tưởng này, Bạch Chiêm tất nhiên lại càng không đem bọn người kia để vào mắt, “Khi nào thì đi?”

”Qua ba ngày nữa sẽ đi, tình trạng này của Thư Cố…”

”Nếu như nguyên nhân là hắn thì cũng không cần quá lo lắng, một đường ngồi thuyền, sau đó đi xe ngựa, hắn sẽ không bị thương.”

Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, “Vậy lại trì hoãn lại một ngày, ngày sau xuất phát..”

Ngày kế, Trang Thư Tình đi tới nơi của hổ con, hổ đực và hổ cái cách đó không xa, sau khi Bạch Chiêm huýt một tiếng thì rất nhanh sau đó liền bước ra từ rừng rậm.

Trang Thư Tình ôm hổ con đi ra trước, hổ đực và hổ cái đồng loạt ngồi xuống trước mặt nàng, “Ta muốn xa nhà một chuyến, có khả năng một tháng sau mới có thể trở về, nếu các ngươi yên tâm, ta sẽ mang nó đi theo, nếu như không đồng ý, các ngươi có thể giữ nó bên người, ta sẽ an bài một người đến đây thay thuốc cho nó mỗi ngày, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc để

nó thương.”

Hổ đực và hổ cái cọ cọ đầu hổ con, dùng hành động biểu đạt tình thương của nó.

Lúc mọi người đều cho rằng chúng muốn lưu đứa nhỏ lại, thì hổ mẹ

mang đứa nhỏ đẩy vào lòng Trang Thư Tình, cúi đầu gào thét.

Trang Thư Tình ôm lấycon hổ, bộ dáng bây giờ của nó không khác gì chú mèo con, “Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nó tốt, đến lúc về

sẽ trả lại một đứa nhỏ hoạt bát cho các ngươi.”

https://thuviensach.vn

”Rống.”

”Ta sẽ nỗ lực không khiến các ngươi thất vọng vì đã tín nhiệm chúng ta.” Đứng dậy, Trang Thư Tình thử thăm dò sờ sờ đầu hai con hổ, chúng nó đều không có ý né tránh.

Lúc rời đi, toàn thân bị quấn vải bông, hổ con mệt mỏi hừ hừ gọi hai tiếng, như là nói lời từ biệt.

Sáng sớm ngày kế, đoàn người xuất phát đến Khê Thuỷ Trấn chậm hơn hai ngày so với Trang Thư Hàn.

Bạch Chiêm ít khi dẫn theo nhiều người ra ngoài như vậy.

Việc này cũng là nhờ Trần đại tổng quản nói với hắn, vì đến nhà mẹ đẻ

của Trang tiểu thư, tình cảnh trước kia của Trang tiểu thư lại không mấy tốt, tuy rằng tộc nhân không có bài xích tỷ đệ bọn họ, nhưng cũng không nhất định sẽ đối đãi quá tốt, cái này là để phô trương thanh thế, mặc kệ

những người đó có tâm tư gì, đối với tỷ đệ hai ngườicũng phải xem trọng hai phần.

Nói không trừng ở Trang gia cũng có thể giúp cho Trang Thư Cố một phen, cũng không khiến cho Trang tiểu thư tốn nhiều tâm tư.

Nghĩ đến những chủ ý gần đây của Trần Nguyên đều dùng rất tốt, Bạch Chiêm thoải mái đồng ý.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 68: Trở Về Trang Gia

Thuận buồm xuôi gió, giữa trưa ngày thứ ba liền đến Lãnh Sơn huyện.

Trang Thư Tình ở trên bến tàu nhìn chung quanh, trong lòng lại cảm thấy hưng phấn là lạ.

Hai chữ quê nhà này thật sự chất chứa cảm tình quá nhiều cũng quá sâu, tuy nàng đối với nơi này không có nhiều ấn tượng, cũng không có bao nhiêu ký ức vui vẻ, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn khiến nàng hoài niệm,thương nhớ thật nhiều.

”Đang nghĩ gì?” Thấy gió trên bến tàu càng lúc càng lớn, Bạch Chiêm khoác áo choàng kéo mũ trùm cho nàng.

”Lúc ta rời đi nơi này, trong lòng cảm thấy rất uất ức, ta tự nói với mình ngày trở lại phải thật vinh quang và vui vẻ, khiến cho Trang Trạch Lương biết quyết định của hắn sai lầm rồi, muốn để cho Trần Kiều Nương phải dập đầu bồi tội trước mộ nương ta, để cho họ ngưỡng mộnhìn cuộc sống của tỷ đệ ta tốt hơn họ nhiều, khiến cho họ phảighen tỵ lại hận không thể bằng tỷ đệ ta, cho họ thấy rõ tỷ đệ ta có thể làm chuyện mà họ cho là không thể, đến lúc đó ta sẽ khoái hoạt rời đi, nhưng không nghĩ tới lại trở

về đây nhanh như vậy, không có áo gấm vinh quy, tâm tình cũng không được vui vẻ.”

”Bọn họ sẽ hối hận.”

”Ta cũng nghĩ như vậy.”

https://thuviensach.vn

Nàng từng ngồi xe ngựa này của Bạch Chiêm vài lần, bây giờ nhìn qua một vòng, Trang Thư Tình khó nói nên lời, chỉ cần yêu cầu thấp một chút thì ở Lãnh Sơn huyện cũng có thể thuê được xe ngựa tốt, cần gì phải phí nhiều tiền của và tâm sức như vậy.

Đoàn người không trì hoãn nhiều ở thị trấn, trực tiếp đi tới Khê Thủy Trấn.

Về phần chiếc xe ngựa này ởLãnh sơn huyện gây ra bao sóng to gió lớn, cũng không liên quan đến bọn họ.

Khê Thủy Trấn là một nơi thật an bình, ruộng đất phần lớn đều rất tốt, chỉ cần không có thiên tai, thì hầu hết trong nhà mỗi người đều dồi dào lương thực, ở Lãnh Sơn huyện cũng có những gia đình giàu có, và những người dân thuần phác,cũng có mấy người đậu cử nhân, Trang Trạch Lương chính là một trong số đó.

Mà hai ngày nay, Khê Thủy Trấn vốn yên tĩnh lại vì Trang Thư Hàn trở về mà có không ít đề tài để nói.

Việc làm của Trang gia lão Thất từ lâu đã sớm truyền ra ngoài. Tuy rằng mọi người đều ngầm chửi bới Trang lão Thất không có lương tâm, nhưng đây dù sao cũng là việc nhà của người ta, bọn họ không thể xen vào.

Hiện tại thì tốt rồi, đứa nhỏ rời đi chưa tới nửa năm đã trở lại, hơn nữa còn là trở về để tham gia huyện cử!

Hắn mới bao lớn? Nhỏ như vậy đã đi thi, hoặc là bị Trang Thất bức điên rồi, còn không thì chính là bản thân hắn thật sự có bản lĩnh.

Nghĩ đến Trang Thất cưới nữ nhi của gia đình giàu có kia. Bọn họ

càng tin tưởng đứa nhỏ này thật sự có bản lĩnh.

https://thuviensach.vn

Nếu không thì Trang gia lão Thất việc gì phải nhờ quản sự đưa lễ vật đến cho Trang gia,làm như vậy còn không phải nói hắn muốn vãn hồi quan hệ sao?

” Trang Thất kia thật sự là không biết xấu hổ. Trước thì đoạn tuyệt quan hệ, mắt thấy nhi tử có tiền đồ tốt lại nịnh nọt nghĩ cách đưa đứa nhỏ

về? Trên đời nào có chuyện tốt như vậy.”

”Ngươi sao lại biết hắn nhất định có thể thi đậu? Đứa nhỏnày mới bao lớn.”

”Ta tin tưởng hắn, nếu không có tài năng này thì cũng sẽ không mang đến loại chuyện doạ người như thế, đã dám đến thì trong lòng tất nhiên đã có chuẩn bị, không tin ngươi cứ chờ xem.”

”Lại nói tiếp, vị tỷ tỷ kia đâu? Không phải hai tỷ đệ cùng nhau rời đi sao? Hình như chỉ có đệ đệ trở lại.”

”Tiểu tử đó có sai vặt và nha hoàn hầu hạ, còn có vài đại gia hộ vệ, cần lo lắng cái gì.”

“...”

Trong trà lâu ở trấn trên mới gọi là náo nhiệt, có người từ bên ngoài chạy như bay tiến vào, thở hổn hển nói: “Trấn trên có, có quý nhân đến.”

”Quý nhân? Ai?”

”Vừa mới vào trấn.” Người kia bưng chén trà lên cũng không biết là chén của ai liền uống một hơi cạn sạch, “ xe ngựa kia còn khí phái hơn so với của huyện lão gia.”

Người này trước kia ở trong trà lâu từng thổi phồng hắn đã nhìn thấy xe ngựa của huyện lão gia, nghe lời này mọi người tin ngay. Lập tức liền có https://thuviensach.vn

nhiều người để lại tiền trà chạy vội tới cửa trấn.

Khê Thủy Trấn quanh năm suốt tháng cũng khó có được một hồi náo nhiệt, trà lâu rất nhanh đã không còn người nào, lão bản trà lâu dứt khoát đóng cửa đuổi theo bọn họ, náo nhiệt này hắn cũng muốn nhìn một chút, bằng không về sau khi có người nói đến việc này. Hắn dù không tiếp được lời cũng không đến nỗi bị doạ.

”Công tử, Trang tiểu thư đã đến.”

Trang Thư Tình đỡ tay Nam Châu bước xuống xe ngựa.

Gia đinh canh gác trước cửa Trang gia còn tưởng xe ngựa này ngừng để hỏi đường, ba đời nhà hắn làm việc ở Trang gia, rất rõ ràng Trang gia không có quý nhân như vậy.

Nhưng hắn vẫn nghênh đón, dù sao thì, hắn cũng nên tạo ấn tượng tốt với đối phương.

Nhưng hắn vừa ngước mắt, liền nhìn thấy người từ xe ngựa bước xuống, nhất thời kinh hô ra tiếng, “Thập Nhị tiểu thư!”

Trang Thư Tình khẽ gật đầu, “Thư Hàn đã đến chưa, đến khi nào?”

” Trời tối hôm kia Cửu công tử mới đến.” Người gác cổng vỗ đầu, quay lại nói với tiểu tử bên cạnh đang ngẩn người: “Nhanh đi thông báo một tiếng, Thập Nhị tiểu thư đã trở lại.”

”A, dạ.”

Người gác cổng chăm chú nhìn xe ngựa xa hoa vô cùng kia, tầm mắt nhanh chóng đảo qua trên người vị công tử cao lớn bên cạnh, trong lòng thật ngưỡng mộ, chợt nghe thấy Thập Nhị tiểu thư nói: “Đây là Bạch công tử.”

https://thuviensach.vn

”Dạ, tiểu nhân gặp qua Bạch công tử.”

Bạch Chiêm mở mí mắt ra, “Miễn.”

Người gác cổng trong lòng căng thẳng, nhất thời càng thêm cung kính, hắn tuy rằng chỉ là một người gác cổng ở Trang gia, nhưng ánh mắt nhìn người vẫn có, Thập Nhị tiểu thư đây là...

Cũng không biết tiểu tử đi vào thông báo như thế nào, người của Trang gia lại xuất hiện rất nhanh chóng.

hơi thở Trang Trạch Dân có chút dồn dập bước ra đại môn, sau đó là Trang Trạch Lương, Trang Thư Diệu.

Không thấy được đệ đệ, Trang Thư Tình cau mày, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, người đã ở trong này, còn lo lắng cái gì.

Tiến lên vài bước bái lễ, “Thư Tình bái kiến đại bá.”

”Mau đứng lên, mau đứng lên.” Trang Trạch Dân vội giúp nàng đứng dậy, trong lòng liên tục chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhưng trên mặt lại không hiện ra nửa điểm, thân thiết lại không vội vàng, “Nghe Thư Hàn nói con sẽ trễ hai ngày, nên không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy.”

Trang Trạch Dân vỗ cái trán, “Nhìn ta này, Thư Hàn đang đọc sách, ta một khi cao hứng thì tất cả đều quên mất.”

” Cũng là Đại bá nhớ thương ta.” Trang Thư Tình nhìn về phía Trang Trạch Lương, hơi hơi cúi đầu, lễ tiết nửa điểm cũng không thiếu, trên mặt cũng chỉ nhàn nhạt, “Xem ra cuộc sống của ngài rất tốt.”

Trong lòng Trang Trạch Lương lúc này có trăm vị hỗn tạp, đây vốn là nữ nhi hắn, nhi tử của hắn thì mười tuổi đã có thể dự thi, nhưng hắn lại tự

chặt đứt quan hệ với bọn họ.

https://thuviensach.vn

Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ thủy chung vẫn là nữ nhi và nhi tử

của mình, huyết thống là loại qua hệ khiến người ta không thể cắt đứt.

Nghĩ như vậy, Trang Trạch Lương liền nuốt xuống bất mãn khi bị nữ

nhi khinh mạn, vô cùng ôn hòa nói: “Ta rất nhớ tỷ đệ các ngươi, trở về thì tốt rồi.”

Trang Thư Tình tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân da mặt có thể so với tường thành trước mắt này, “Ngài còn nhớ rõ chuyện lúc trước sao, đã bao lâu kể từ khi ngài nói chuyện nhỏ nhẹ với ta? Năm năm trước? Hay là mười năm trước? Lúc ta cần thì ngài ở đâu, bộ dáng hiện tại này của ngài để cho ai xem? Cảm thấy chỉ cần cho ta chút sắc mặt tốt thì ta phải cảm động đến rơi nước mắt?”

”Trang Thư Tình, ngươi làm càn...”

”Ngươi mới làm càn!” Trang Thư Tình mắt lạnh nhìn về phía Trang Thư Diệu,lại nhớ tới lời Thư Hàn đã từng nói trong giao thừa ngày ấy,

“Ngươi không cam lòng là bởi vì Thư Hàn xuất sắc hơn ngươi, hay là không cam lòng phụ thân của ngươi một lần nữa lại để ý dến hai tỷ đệ bị

vứt bỏ như chúng ta? Nếu như là cái thứ nhất, cả đời này của ngươi sẽ cảm thấy không cam lòng, nếu là vế sau, ngươi có thể nói với phụ thân này của ngươi lập tức rời đi, vừa lúc, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi.”

Mặt Trang Trạch Lương lúc đỏ lúc trắng, thấp giọng trách mắng: “Thư

Tình! Con dù sao cũng là nữ nhi của ta, con không được trách lỗi cha, dù cho ta có làm sai chỗ nào, con cũng không thể nói ra lời ngỗ nghịch phạm thượng như vậy.”

” Lời này,từ lúc ta giao chìa khóa ra đã không còn đúng nữa rồi.” Nhìn đệ đệ từ bên trong chạy ra, Trang Thư Tình nở nụ cười, “Dùng đồ cưới của nương giúp ta chặt đứt tầng quan hệ này với ngài, cũng giống như buôn bán vậy, hai bên cùng có lợi, về sau cho dù Thư Hàn có bản lĩnh ngồi lên vị trí https://thuviensach.vn

quan nhất phẩm, thì ngài cũng đừng mơ tưởng chiếm được chút gì từ hắn, lời này, đến khi ta chết vẫn không thay đổi.”

”Đương kim thánh thượng lấy hiếu trị thiên hạ...”

Trang Thư Tình lười để ý đến hắn, bước về phía đệ đệ, “Tỷ tỷ giữ lời với đệ rồi chứ?”

Trang Thư Hàn dùng sức gật đầu, trong mắt lộ ra vui mừng, hai ngày này, mọi người đều rất khách khí với hắn, hạ nhân cũng chưa từng chậm chạp nửa phần, bên người còn có Bảo Châu, Nguyệt Minh đi theo hầu hạ, nhưng hắn vẫn rất bất an, lúc nào cũng ngóng trông tỷ tỷ xuất hiện, hiện tại tốt rồi, tỷ tỷ đã đến.

Thấy trên ống tay áo của hắn còn dính mực, Trang Thư Tình cười cười, quay đầu mới nhớ nãy giờ Bạch Chiêm bị gạt qua một bên.

”Đại bá, đây là Bạch công tử, lúc con ở Hội Nguyên Phủ đều là công tử đây chiếu cố mới không phải chịu thiệt.”

Hai tỷ đệ không có đi kinh đô, mà là lưu lại Hội Nguyên Phủ, Trang Trạch Dân nghe cháu nói lúc này cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng, chắp tay làm lễ, “Chúng ta ở nơi nông thôn quê mùa, cũng không biết phải nói lời cảm ơn thế nào, mong Bạch công tử ở lại Trang gia mấy ngày, để chúng ta có cơ hội biểu đạt tâm ý.”

Bạch Chiêm sớm đã biết rõ tình huống trong Trang gia, biết người này chính là tộc trưởng, lúc khó khăn chính hắn giúp Thư Tình, thái độ đối với hắn cũng thân thiết hơn hai phần, về phần Trang Trạch Lương, không có sĩ

diện tự nhận là phụ thân của Thư Tình, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc qua.

”Trang tộc trưởng không cần khách khí, những chuyện ta làm vì Thư

Tình đều là chuyện phải làm.”

https://thuviensach.vn

ý tứ trong lời nói này...

Tuy rằng từ lúc nhìn thấy Thư Tình và nam nhân cùng nhau trở về, trong lòng Trang Trạch Dân liền lờ mờ biết rõ, chỉ là Thư Tình đang trong hiếu kì, làm như vậy, sợ sẽ khiến những lão nhân trong tộc cảm thấy bất mãn.

Liếc mắt nhìn hai người trước mặt, đều là bộ dáng bình bình thản thản cũng khiến hắn cảm thấy an tâm một chút, đang muốn dẫn người vào cửa, chợt nghe thấy Trang Thư Diệu cao giọng nói: “Trang Thư Tình, lúc đó là ai nói chúng ta phải để tang cho mẹ cả, còn lấy việc này phát tác tức giận với chúng ta? Hiện tại ngươi đang còn trong hiếu kỳ lại cùng nam nhân tư

thông... A...”

Trang Thư Hàn thu hồi chân, mặt thật lạnh, thanh âm cũng lạnh lẽo,

“Nếu ngươi chửi bới tỷ tỷ ta thêm nửa câu, có tin ta lấy mạng của ngươi không!”

Trước mặt mọi người bị Trang Thư Hàn đá một cước, Trang Thư Diệu thật bị chọc giận đến điên rồi, há mồm liền muốn nói ra lời càng thêm khó nghe.

Trang Trạch Dân thấy thế, vội dùng ánh mắt bảo quản gia đem cái miệng của hắn che lại, hung hăng trừng Trang Trạch Lương không có nửa điểm động tác kia, hắn đây là muốn làm gì! Lúc như vậy mà chỉ nhìn?

Trang Trạch Lương vội đỡ Trang Thư Diệu, nhìn hành động của hắn, liền có thể hiểu được,chỉ là làm cho người khác xem.

Trang Trạch Lương ảo não không thôi, hắn vốn định chờ Diệu Nhi nói thêm hai câu sẽ giáo huấn nhi tử một chút để xoa dịu quan hệ của mình và hai tỷ đệ, không nghĩ tới động tác của Thư Hàn nhanh như vậy, làm hòng tính toán của hắn.

https://thuviensach.vn

”Diệu Nhi, con sao có thể nói như vậy với tỷ tỷ, mau xin lỗi.”

Trang Thư Diệu tức giận muốn chết, nơi nào còn có thể xin lỗi, ngược lại bởi vì phụ thân không giúp hắn mà càng thêm tức giận đến bốc hỏa.

Trang Thư Tình nhìn một màn khôi hài trước mắt, ngay cả tức giận cũng giảm bớt mấy phần, lười để ý đến hai phụ tử kia, nói thẳng với Trang Trạch Dân: “Đại bá, chúng ta vào đi thôi.”

Trang tộc trưởng đang chuẩn bị bộc phát lửa giận, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: “Để Bạch công tử chế giễu rồi, mời vào bên trong.”

Bạch Chiêm từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng lại rất tự nhiên đi đến bên cạnh Trang Thư Tình.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 69: Không Biết Xấu Hổ

Không ai thèm nhìn sắc mặt Trang Trạch Lương,hắn thấy người đi vào cũng cắn răng nhấc chân đi theo.

”Cha!”

Trang Trạch Lương quay đầu, nhìn thấy nhi tử thường ngày hắn yêu thương có vẻ mặt không cam lòng, lại nghĩ đến Hàn Nhi, trong lòng liền sinh ra chút hối hận, đều là nhi tử, lúc trước sao tâm hắn lại có thể thiên vị

như vậy?

Nếu lúc đó đối với tỷ đệ họ tốt một chút, thì hiện tại cũng không đến bước đường này.

Thở dài, Trang Trạch Lương rốt cuộc vẫn đau lòng nhi tử này, đi đến bên người hắn thấp giọng khuyên giải, “Diệu Nhi, đừng làm chuyện ngu xuẩn, bọn họ dám trở về tất nhiên có chỗ để dựa vào, mặc kệ là bọn họ dựa vào cái gì, chỉ cần chúng ta có lợi, dù phải nhẫn nhịn một chút tức giận thì có sao? Có thấy vị Bạch công tử kia phô trương thanh thế không, con nếu có thể cùng hắn giao hảo tốt chính là có bản lĩnh.”

”Nhưng mà...”

”Diệu Nhi, lúc này miệng lưỡi dùcó lợi hại cũng không thể khiến sự

tình biến đổi theo hướng có lợi với con.” Ống tay áo vung lên, Trang Trạch Lương ngẩng đầu nhìn tấm bảng lớn treo trước cửa Trang gia, “Hàn nhi đã cắt đứt quan hệ với ta,nên ta làm chuyện gì cũng đều muốn tốt cho con, vì https://thuviensach.vn

cuộc sống tốt đẹp của chúng ta, sau này con gặp chuyện gì cũng phải dùng đến đầu óc, đừng chỉ biết làm theo ý mình, sẽ hỏng đại sự.”

Trang Trạch Lương vừa đi, ngoài cửa lớn Trang gia cũng chỉ còn lại một mình Trang Thư Diệu, một trận gió thổi tới, hắn rùng mình một cái, cảm thấy lạnh cả người, tâmcũng thật lạnh.

đám người Trang Thư Tình đã vào chính đường.

Quản gia đã sớm phân phó hạ nhân cơ trí đi bẩm báo lão thái gia, lúc này Trang Bình Chí một thân quần áo mới ngồi ở vị trí đầu.

Nhìn thấy đoàn người tiến vào tuy rằng đứng dậy đón chào, nhưng cũng không có tư thái nịnh bợ hay luồn cúi, chỉ là nhìn thoáng qua Bạch Chiêm.

Trang Thư Tình tiến lên dập đầu.

”Đã về thì an tâmở lại. Không có người nào có thể gây khó dễ cho ngươi.”

”Thư Tình đa tạ tổ bá phụ che chở.” Trang Thư Tình đứng dậy, giới thiệu một chút về Bạch Chiêm, vẫn là câu nói lúc trước.

Tựa như lo lắng của Trang Trạch Dân. Trang Bình Chí quả nhiên nhăn mày lại, bất quá cũng may là không có phát tác ngay.

Nhưng lại nhìn chằm chằm Thư Tình, Bạch Chiêm liền cúi người chắp tay lấy lễ, “Gặp qua Trang lão thái gia.”

Trang Bình Chí lúc còn trẻ cũng từng đi qua không ít nơi, nhìn hắn như vậy cũng biết đây không phải người bình thường, dù trong lòng có bất mãn cũng khôngđể khách nhân cảm thấy khó chịu, “Nơi này của chúng ta không có nhiều lễ tiết, Bạch công tử mời ngồi.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm lại càng là người không chú trọng lễ tiết. Hắn cũng không đến ngồi xuống vị trí dành cho khách, mà chọn ghế gần Trang Thư Tình nhất ngồi xuống, bộ dáng đương nhiên kia khiến người khác có loại cảm giác ỷ lớn hiếp nhỏ.

”Khụ, Tình nha đầu. Nghe Hàn tiểu tử nói hai người các ngươi không đi kinh đô, đây là vì sao?”

”Là do vãn bối không muốn ở lại Khê Thủy Trấn, dù cho ta là nữ tử, nhưng cũng không muốn ăn nhờ ở đậu, tổ bá phụ cũng thấy đấy, hiện tại cuộc sống của tỷ đệ chúng ta rất khá.”

”Nhưng ngươi...” Thấy Bạch Chiêm liếc mắt nhìn, Trang Bình Chí rốt cuộc không có nói hết, ý tứ cũng không biểu đạt ra.

Trang Thư Tình cũng không tức giận, “Bạch công tử quả thật đã giúp ta rất nhiều. Nhưng ta vẫn chưa hẳn phụ thuộc vào hắn, nhu nhược dựa vào người khác thì không thể sinh tồn, phải tự lực gánh sinh mới có thể sống tốt, ta hiểu rõ phải dùng khả năng của mình nuôi sống hai tỷ đệ chúng ta.

Bản thân Thư Hàn cũng là tự nỗ lực mà được danh sư nhận làm đệ tử, người được Giải Nguyên lần này chính là sư huynh của Thư Hàn, Thư Hàn là nhờ vị danh sư đó tiến cử hiền tài, mới có thể dự thi.”

Nghe được tin tức này, Trang Bình Chí kia sao còn nhớ rõ được những chuyện khác. Hưng phấn đến mặt đều đỏ, đứng dậy xác nhận.”Thật sao?”

”Thiên chân vạn xác, tiên sinh Thư Hàn chính là Phủ quan học sơn của Hội Nguyên Phủ.”

Trang Trạch Lương vừa vào cửa liền nghe được một câu như thế, đầu tiên là sửng sốt, sau là chợt mừng rỡ, đi vài bước đi đến trước mặt Trang Thư Hàn gấp giọng hỏi, “Thật sự là quan học sơn_Tô Văn sao?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn thối lui một bước, “Chuyện của ta từ sớm đã không có quan hệ với ngài.”

”Ngươi...” Trước nhiều người như vậy lại bị bẽ mặt, Trang Trạch Lương vừa tức vừa thẹn, nhưng khi nghĩ đến lợi ích sau này Trang Thư hàn có thể mang đến, chỉ chốc lát đã đem tức giận áp xuống, ôn thanh nói:“Ngươi có thể bái được Tô tiên sinh làm thầy, cha tất nhiên phải đi đến bái tạ một phen, bằng không người ta lại cho rằng người phụ thân này không biết lễ tiết.”

”Phụ thân ta là Trang tứ gia Trang Trạch Hải đã mất.” ánh mắt Trang Thư Hàn như đao, một đao lại một đao lăng trì cái nam nhân khiến hắn ghê tởm này, “Cần ta mời phụ thân ra sao?”

Trang Trạch Lương còn chưa nói, Trang Bình Chí bên kia đã lớn tiếng mở miệng, “Trạch Dân, mang Thất đệ của ngươiđến nơi khác nói chuyện.”

Trang Trạch Dân tất nhiên là không muốn rời đi lúc này, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch lại lời của phụ thân, trong lòng ngầm bực bội lão Thất, cùng với quản gia cơ hồ là nửa bắt buộc dẫn người rời khỏi phòng chính.

”Hàn tiểu tử, tính tình của ngươi vẫn dễ xúc động như trước.”

Trang Thư Hàn mím môi không nói.

Trang Thư Tình liếc mắt nhìn đệ đệ, tiếp nhận lời nói, “Tổ bá phụ nói rất đúng, tuổi hắn dù sao vẫn còn nhỏ, cảm xúc chưa thu liễm được tốt, chờ

sau này khi lớn lên sẽ không còn như thế.”

”Dù sao thì so với trước khi rời đi đã tốt hơn nhiều.” Trang Bình Chí thật sâu nhìn cháu gái này một chút, có thể trong thời gian ngắn ngủi vài tháng khiến cho tiểu tử này trưởng thành như vậy, chức tỷ tỷ này nàng làm https://thuviensach.vn

rất tốt, so sánh với ẩn nhẫn lúc trước, hiện thời cũng đã bộc lộ tài năng, Trang gia có hai tỷ đệ này, tương lai nhất định sẽ đi lên.

”Lúc đó ngươi không sợ trả giá nhiều như vậy cũng phải chặt đứt quan hệ cùng lão Thất,đã nghĩ trước sẽ có ngày như hôm nay?”

”Ngài cũng thấy được, ta không thể không đề phòng, ta cũng không có phòng sai, hắn biết được tiên sinh Thư Hàn là Tô tiên sinh, việc đầu tiên nghĩ đến không phảimừng thay Thư Hàn, mà là muốn mượn việc này đến bái phỏng để tiến thân, thật may lúc đó ta quyết định như vậy.”

Trang Bình Chí là lão nhân thành tinh, tất nhiên nhìn ra được lão Thất muốn làm gì, đangmuốn giúp hắn che lấp một hai, nhưng Tình nha đầu đều vạch trần thẳng thừng như vậy hắn nói cái gì cũng đều dư thừa, “Hàn tiểu tử còn nửa tháng là đến kỳthi, phải lấy việc này làm trọng.”

”Ta cũng có ý tứ này, Thư Hàn không thể phân tâm, phải nhờ tổ bá phụchú ý, không thể để những người không liên quan đến quấy rầy hắn.”

”Ta đã biết.” Trong lòng có tính toán, Trang Bình Chí tất nhiên sẽ

không vì việc này mà bất hoà với tỷ đệ bọn họ, sảng khoái đáp ứng, ngược lại cũng nhắc nhở một câu, “Bọn họ về Trang gia, ta cũng không thể đuổi người đi, nếu ngươi không muốn bọn họ có cớ áp chế thì phải cẩn thận.”

Bạch Chiêm khẽ cười một tiếng, “Lão thái gia nghĩ nhiều, tâm ý của ta quả thật không thể che giấu, trưởng bối trong nhà đều đã biết, Thư Tình còn có hai năm hiếu kỳ, việc ta muốn làm, đó là ở trong hai năm bảo vệ

nàng thật tốt, không khiến nàng chịu khổ, chịu tội, bị người khi dễ, chờ

hiếu kỳ qua sẽ lập tức cưới nàng về nhà.”

Ý cười thu lại, âm thanh Bạch Chiêm nhẹ nhàng phảng phất, nhưng lọt vào tai người khác, lại như sấm đánh, “Nàng lúc trước đã chịu nhiều khổ

cực, lúc đó do ta không biết, nên bất lực không thể làm gì, hiện tại và về

sau, một chút khổ cực ta cũng không nở để nàng phải chịu, lão thái gia yên https://thuviensach.vn

tâm, ta sẽ trân trọng nàng, nếu như có một số người không chịu để vào mắt, ta liền móc nó ra, miệng nếu không nói được lời tốt đẹp, ta liền rút lưỡi hắn, nếu trong lòng dám tính kế nàng, vậy ta sẽ đào tim hắn ra cho chó ăn, ta nói được thì làm được, không ai nguyện ý để người khác khi dễ, nhất là Thư Tình, nàng so với bất kì ai đều có tư cách có cuộc sống tốt nhất. “

Cả phòng đều yên tĩnh.

Những người nhát gan đều thả chậm hô hấp, chỉ sợ mình có chút biểu hiện gì khiến Trang Thư Tình bất mãn thì nam nhân đứng ở đằng kia nhất quyết sẽ không tha.

Trang Bình Chí chuẩn bị mở miệng nói chuyện nhưng thật sự lại không tìm được lời nào để nói.

Hắn biết, nam nhân này đãdám nói thì dám làm.

Hơn nữa hắn thật sự có khả năng làm được.

Người như vậy, Tình nha đầu thế nào lại gặp được!

Cơ hồ ánh mắt khắp phòng đều dừng trên người Trang Thư Tình, nhưng Trang Thư Tình coi như không thấy, vẫn cười bình thãn như trước,

“Tổ bá phụ, ngài cũng nghe rồi đó, hắn nói hắn có thể bảo vệ ta, ta còn lo sợ gì chứ? Hiều kỳ của nương ta sẽ làm tròn trách nhiệm, nhưng mà nếu có một số người bởi vì vậy mà vung tay vung chân với ta, ta nhất định sẽ phản kháng.”

Trang Bình Chí thở dài, rốt cuộc là cam chịu không có nói thêm nửa câu.

Quay đầu phân phó xuống, chuyện của hai tỷ đệ này, cấm bàn tán!

Nhất là toàn gia Trang Thất kia.

https://thuviensach.vn

”Đúng rồi tổ bá phụ, Thư Tình còn có một việc muốn cầu ngài hỗ trợ.”

”Chuyện gì?”

Trang Thư Tình nhìn bảo Trần Nguyên ôm người tiến lên, “Thư Cố, đệ dập đầu trước tổ bá phụ đi.”

Trang Thư Cố bước xuống đất, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bái lễ.

”Đây là...”

”Lát nữa tỷ tỷ sẽ nói tỉ mỉ chuyện này với đệ.” Trang Thư Tình trấn an đệ đệ một câu trước, “Đây là hài tử ta nhặt được, bây giờ còn có vết thương trên người, ta đặt tên là Trang Thư Cố, mong tổ bá phụ đồng ý cho hắn nhập gia phả.”

Trang Bình Chí nhíu mày, “Thế nào lại phải nhập gia phả? Nếu ngươi có năng lực, muốn dưỡng vài người như vậy cũng không có vấn đề, cho tiểu tử kia họ Trang cũng không sao, nhưng không nhất định phảinhập gia phả.”

”Đứa nhỏ này phải nhập gia phả, mong tổ bá phụ thành toàn.”

”Một tiểu cô nương, tính tình như thế nào lại quật cường như vậy.”

Trang Bình Chí lắc đầu, trong lòng hắn cân nhắc một chút rốt cuộc vẫn là gật đầu, “Chỉ tiểu tử này thôi, về sau không có người thứ hai.”

”Vâng.” Nhiệm vụ khi trở về đã hoàn thành, Trang Thư Tình cao hứng, ngay cả giọng nói cũng vui vẻ hơn.

Trang Bình Chí nhìn thấy nàng như vậy tâm tình cũng thoải mái vài phần, đối với người ngoài cũng có thể thân tình đối xử như vậy, về sau đối với tộc nhân chắc chắn sẽ không keo kiệt, cũng có thể giúp đỡ một hai.

https://thuviensach.vn

Chưa kể tiểu tử này về sau cũng có thể có tiền đồ như Hàn tiểu tử, lấy bản lĩnh giáo dục của Tình nha đầu hắn chắc chắn tương lai của tiểu tử này sẽ không kém.

Huống chi...

Trang Bình Chí nhìn về phía Bạch Chiêm, hắn tuy rằng không biết người này rốt cuộc có thân phận gì, có địa vị lớn thế nào, nhưng hắn tin tưởng hai mắt của mình, người có một thân khí thế như vậy, sẽ không phải người bình thường.

Chỉ cần Tình nha đầu có bản lĩnh khiến người này đặt nàng ở trong lòng, trước khi hắn nhắm mắt, chắc còn có thể nhìn thấy ngày Trang gia vinh hiển.

Trang gia không có ở riêng, người mỗi một năm lại tăng lên, tòa nhà mỗi nămlại xây thêm, đôi khi có chút va chạm cũng do ở cùng một chỗ.

Khu của Trang tứ gia vốn là thu trở về, hiện tại đã cho người đến dọn dẹp, viện này tất nhiên giao lại cho con cái thừa tự.

Bạch Chiêm đương nhiêntheo tới, Trang Bình Chí cũng không biết là đã quên hay như thế nào, lại không an bày phòng khách cho hắn.

Cơ hồ là cam chịu quan hệ của hai người.

”Lão gia tử này là người đã thành tinh.”

”Đối với môt lão nhân có thể nâng đỡ được cả một gia tộc mà nói, vĩnh viễn không phải người có năng lực bình thường,là người đứng đầu gia tộc,mặc dù hắn có tư tâm, nhưng đối với tỷ đệ chúng ta vẫn thật tâm trân trọng, việc này là đủ rồi.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm cũng nghĩ như vậy, đồng ý với nàng, lão gia tử này quả

thật có tư cách làm một vị trưởng bối.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 70: Goá Chồng Trước Khi Cưới

Trang Thư Tình muốn cùng Thư Hàn nói nhiều hơn vềchuyện Trang Thư Cố, thấy Bạch Chiêm một chút cũng không có ý rời đi, nàng liền dứt khoát không nhìn đến hắn, đem lai lịch của Thư Cố kể rõ ràng.

Trước đó chưa có thương lượng về quyết định này với Thư Hàn, Trang Thư Tình cũng lo lắng hắn sẽ có khúc mắc.

Trang Thư Hàn an tĩnh nghe, trừ bỏ ánh mắt suy tư một chút, biểu tình cũng không có thay đổi gì.

” Về sau đệ sẽ chiếu cố tốt tiểu đệ đệ.”

Lời cam đoan này so với ngàn vạn lời khác càng có sức nặng hơn, lo lắng trong lòng Trang Thư Tình không còn, xoa xoa đầu của hắn nói: “Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không bởi vì có thêm một đệ đệ màkhông thương đệ.”

tai của tiểu thiếu niên tuấn tú nhất thời đều đỏ.

Trong lòng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực, hắn chính là lo lắng chuyện này.

”Hai ngày này trở về, Trang gia đối tốt với đệ không? Còn có người đó, có tới quấy rầy đệ không?”

”Sáng sớm hôm nay đệ mới nhìn thấy hắn, người của Bạch công tử

không cho hắn có cơ hội đến gần đệ.”

https://thuviensach.vn

”Thật tốt.” Trang Thư Tình nhíu mày nhìn về phía Bạch Chiêm, “Phải nên cảm tạ mới được.”

Bạch Chiêm nhíu mày, “Không bằng đổi phương thức cảm tạ khác được không?”

”Ví dụ như...”

”Ví dụ như đổi xưng hô đi, không cần công tử hay thiếu gia, gọi thân thiết một chút.”

”Bạch Chiêm?”

”Thiện.” Bạch Chiêm vỗ vỗ hai tay, “Gọi cái này đi.”

“...” Hô thẳng kỳ danh của người ta thật sự có thể? Trang Thư Tình có loại cảm giác nâng đá đè chân mình.

”Thư Hàn ngươi cũng đổi cách gọi đi. Nếu gọi một tiếng tỷ phu thì càng tốt.”

Trang Thư Hàn trả lời là đứng dậy, chạy lấy người.

Trang Thư Tình buồn cười.

Bất quá nghỉ tạm một lát, Trang Thư Tình liền phải đi thỉnh an các vị

trưởng bối. Đi hết một vòng đã đến thời gian dùng cơm chiều.

Bữa cơm này tất nhiên là ăn cùng với môt nhà Trang Trạch Dân.

Nam một bàn, nữ nhânmột bàn ở sau tấm bình phong.

Chu thị nghe trượng phu câu nệ nói lời khách khí xong, cũng không khỏi thấp giọng hỏi, “Vị Bạch công tử này và con... Con đừng trách bá https://thuviensach.vn

nương lắm miệng, xuất thân của hắn không bình thường, con gả qua có phải chịu tội hay không?”

Trang Thư Tình nâng đũa gắp chút đồ ăn qua cho bá nương, “Có câu mỗi người mỗitên sẽ có vận mệnh riêng của mình. Đã là mệnh thì không thể cưỡng cầu, con không có dũng khí như nương. Nhưng nam nhân này nếu như thực sự thuộc vềcon, con sẽ không đẩy ra, nếu như không phải của con, dù con có nghĩ cách níu kéo cũng không được. Hiện tại nói chuyện này còn quá sớm, bá nương không cần lo lắng,con sẽ không để bản thân mình chịu khổ.”

Có một số việc không thể khái quát bằng hai chữ chịu thiệt, Chu thị

thở dài trong lòng, bất quá Thư Tình thấu triệt như vậy, nàng cũng sẽ không nhiều lời nữa, tiểu cô nương này rất chú ý, không cần mình đến vung tay múa chân.

”À, còn một chuyện nữa, bây giờ con trở về cũng đúng lúc ngày lành của Mẫn tỷ tỷ sắp đến phải không?”

Động tác Chu thị ngừng lại. Ngồi bên cạnh Chu thị còn có một nữ nhi khác tên là Trang Thư Lan, mới mười một tuổi, có quan hệ tốt nhât với đại tỷ. Vừa nghe đến đây liền đỏ hốc mắt, cũng đã quên lời nói lúc trước mẫu thân căn dặn, căm hận nói: “Đại tỷ không gả đi được.”

Trang Thư Tình ngẩn người, vội buông bát hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

”Nam nhân kia tháng sáu năm trước bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu, nhưng gia đình đối phương một mực gạt. Tháng mười còn nhờ bà mối tới hỏi, nói là tháng mười có ngày tốt, muốn thành hôn trước, lý do này vừa nghe liền biết là cái cớ, cha lặng lẽ đi hỏi thăm, mới biết được nam nhân kia nhiễm bệnh vì miệt mài quá độ, trước mắt thấy đã không còn sống được bao lâu, muốn đem đại tỷ cưới về xung hỉ, cha muội đương nhiên không đáp ứng, nhất định bắt bọn họ từ hôn, đối phương tất nhiên không đồng ý, https://thuviensach.vn

kết quả không bao lâu sau, thì nam nhân kia chết, đại tỷ liền oan uổng goá chồng trước khi cưới, đại tỷ, cả đời đại tỷ đều đã bị hủy .”

Nói xong lời cuối cùng, Trang Thư Lan không thể không che miệng giấu lại tiếng khóc.

Chu thị càng là nhịn không được rơi lệ, nước mắt trên gương mặt khiến lớp son phấn bị nhoè đi, lúc này Trang Thư Tình mới phát hiện chỉ có thời gian mấy tháng mà bá nương đã già đi nhiều như vậy.

”Trở về không thấy được Mẫn tỷ tỷ, con còn tưởng nàng bận quá mức, cũng là con hồ đồ, đi vội vàng như vậy, lúccon trở về Mẫn tỷ tỷ sao lại không gặp mặt được?” Trang Thư Tình gắt gao nhăn mày lại, “Hiện tại đã không thể tìm được đối tượng khác sao? Đối phương có nói gì không?”

”Nói?” Chu thị cười khổ, “Bọn họ còn hận không thể khiến Mẫn nhi của ta cùng chết theo con bọn họ, có thể nói cái gì, dù cho tất cả mọi người biết nữ nhi của ta vô tội, nhưng nàng cũng đã trở thành goá phụ trước khi cưới, huống chi Bành gia kia còn nơi nơi nói Bành gia hắn không có nhi tử

cũng bởi vì Mẫn nhi của ta mệnh khắc phu, nhà ai mà không kiêng kỵ điểm ấy? Mẫn Nhi số khổ của ta...”

Trang Thư Lan vừa gạt nước mắt vừa nghẹn ngào nói: “Đại tỷ còn sợ

ảnh hưởng đến hôn sự của ta, muốn cắt tóc làm ni cô, Thập Nhị tỷ, đại tỷ

thường nói tỷ rất thông minh chắc chắn có thể nghĩ ra được chủ ý tốt, tỷ

mau giúp đại tỷ đi, đại tỷ tốt như vậy dựa vào cái gì lại chịu oan ức kia, Bành gia mặc kệ nhà ta, muốn kéo đại tỷ cùng chết, không chết không buông. “

Chu thị không khỏi hy vọng nhìn về phía Trang Thư Tình.

Bị hai ánh mắt tha thiết chờ mong, Trang Thư Tình nhất thời cũng chỉ

có thể cười khổ, nàng hoàn toàn không quyền không thế, chuyện như vậy phải là người có năng lực lớn mới có biện pháp, nàng có thể đi được đến https://thuviensach.vn

bây giờ, cũng chính vì nàng hiểu được phải đi ra ngoài không thể chịu ép buộc trong nhà.

Trang Thư Mẫn không giống nàng, khép nép quy củ làm tròn bổn phận tiểu thư khuê các của nữ tử cổ đại, nếu người khác gán cho nàng cái danh goá chồng trước khi cưới, bản thân nàng cũng nhận mệnh mà tán thành.

Nàng phải làm như thế nào mới có thể đem vận mệnh của nữ tử ấy kéo ra khỏi vũng bùn?

”Thập Nhị tỷ...”

Cánh tay bị nắm có chút đau, Trang Thư Tình vỗ vỗ tay Trang Thư

Lan, “Ta đi gặp Mẫn tỷ tỷ trước rồi nói sau.”

”Được, hiện tại chúng ta cùng đi.” Trang Thư Lan lôi kéo người liền muốn đứng dậy, lại bị Chu thị dùng sức đè lại, “Không vội, ở đây một hồi, để Thập Nhị tỷ của conăn cơm trước.”

”Mẫn tỷ tỷ như vậy, con sao còn có thể nuốt trôi.” Trang Thư Tình đứng dậy, “Bá nương người không cần phải khách khí, con không có coi mình như khách nhân, người cũng đừng coi con là khách nhân.”

Chu thị nén nước mắt liên tục gật đầu, nếu không phải bên ngoài đang có khách, bà cũng muốn đi theo các nàng.

Hai tỷ muội cơ hồ là dùng chạy tới trước cửa phòng Trang Thư Mẫn.

Trong phòng tối đen.

Trang Thư Lan nhỏ giọng giải thích cho nàng, “Đại tỷ hiện tại rất ít ra ngoài, cũng không cho chúng ta thường xuyênđi vào, nàng tin những lời nói bên ngoài, sợ bản thân mình đem đến điềm xấu cho người khác.”

https://thuviensach.vn

”Đồ ăn đã đưa vào trong phòng chưa?”

”Đã đưa. Nhưng đại tỷ ăn rất ít.”

Trang Thư Tình trầm mặc một lát, “Muội trở về ăn cơm với bá nương, tỷ đếntrò chuyện cùng Mẫn tỷ tỷ.”

Trang Thư Lan vâng một tiếng. Không nói thêm lời vô nghĩa, liền xoay người rời khỏi, nàng đã không còn biện pháp với đại tỷ, chỉ mong rằng Thập Nhị tỷ có thể khuyên giải.

Cửa phòng không khóa kín, Trang Thư Tình cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.

Nương theo ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lan, nhìn người đang ngồi trước bàn trang điểm.

”Trên đường về muội vẫn luôn nghĩ, Mẫn tỷ tỷ khi nhìn thấy muội trở

về nhất định rất vui. Khẳng định còn có thể thẹn thùng e lệ lôi kéo muộiđi xem đồ cưới của tỷ, muội còn nghĩ rằng muội trở về thật đúng lúc. Vừa tới đã có thể chứng kiến tỷ tỷ thành thân, nhìn thấy tỷ tỷ hạnh phúc, nhưng mà khi muội trở về lại không nhìn thấy người, còn nghe được biến cố lớn như

vậy.”

”Tình muội muội...”

”Mẫn tỷ tỷ muốn ở trong căn phòng này suốt đời sao?”

Thích ứng được với bóng đêm. Trang Thư Tình nhìn người nãy giờ

thẫn thờ ngồi đang đứng dậy đi về phía nàng, một đường làm đổ mấy chiếc ghế, đụng phải bàn, làm nghiêng chén trà, phảng phất như đang lướt qua thiên sơn vạn thủy mới có thể đi đến trước mặt nàng, sờ soạng nắm lấy tay nàng, dùng sức như là đem hết toàn bộ khí lực của cơ thể.

https://thuviensach.vn

”Tình muội muội, muội tới cứu ta sao?”

Trang Thư Tình chịu đựng đau đớn, nhìn bàn tay gầy gò đặt trên người, vì gầy đi mà khuôn mặt càng nhỏ ngược lại vành mắt có chút lớn nhìn thật sự rất dọa người.”Tỷ tỷ nguyện ý để ta cứu, ta có thể cứu.”

” Cả đời cha ta lương thiện, vì ta mà người đỏ mắt, nương sầu đến bạc tóc, huynh đệ nghe lời nói không xuôi tai liền đánh nhau với người ta, muội muội ở trước mặt ta cười cũng không dám cười, lời nói đều phải nghĩ trước nghĩ sau, sợ khiến ta thương tâm... Tình muội muội, ta đều thấy được. Ta đềubiết hết, ta không muốn người nhà vì ta mà bận tâm. Nhưng ta không biết phải làm sao, ta không biết, có đôi khi thật muốn chết cho xong hết mọi chuyện, nhưng ta không dám, nếu ta làm như vậy, cha mẹ sẽ càng thêm thương tâm, muộichỉ ta đi, ngươi cứu ta đi, muốn sống saolại khó như

vậy!”

Ôm tỷ tỷ đang dốc hết uất ức,đau thương mà khóc,đau lòng nhìn người gầy đến trơ xương.

Các nàng chỉ ở chung ngắn ngủi vài ngày, sau đó liền tách ra gần nửa năm, nhưng cô nương thiện lương này, kể từ khi nàng tỉnh dậy ngoài đệ đệ

ra cô nương này là người duy nhất đối tốt với nàng mà không có bất kì tâm tư gì.

Thậm chí nàng còn chưa kịp tặng lễ, thì Thư Mẫn đã tặng cho nàng trước.

Vận mệnh có đôi khi thật trêu ngươi, bắt nạt người yếu, cô nương này rất thiện lương, cho nên ngay cả lão thiên gia cũng phải khi dễ nàng một chút, sau đó cao cao tại thượng nhìn nàng vô lực mà giãy dụa, ở trong bóng tối mà trầm luân.

Làm sao có thể nhìn thấy hy vọng sống đây?

https://thuviensach.vn

Bên ngoài rất nhiều người đến.

Một căn phòng nhỏ mà tất cả mọi người đều đến, ngay cả Trang Bình Chí cũng không ngoại lệ.

Bạch Chiêm là ngoại nhân duy nhất, sau khi hắn thấy Trang Thư Tình rời đi không bao lâu cũng liền đi theo, hắn nói, “Ta sẽ lo lắng nếu Thư Tình không ở dưới mí mắt của ta.”

Một câu nói như vậy, làm cho không người nào có thể cự tuyệt.

Không một người nói chuyện, ngay cả gạt nước mắt cũng không phát ra tiếng động.

Thế giới thanh tĩnh giống như chỉ còn lại một người đang ủy khuất kia, ai cũngchỉ có thể thương tâm, trầm mặc nghe tiếng khóc.

Giờ khắc này, nàng ở trong lòng muội muội nhỏ hơn nàng nhiều mà phát tiết tất cả uất nghẹn của nàng, tất cả thê lương, sợ hãi cùng bất lực.

Bạch Chiêm nằm trên nóc nhà, ánh trăng bàng bạc phủ lên người hắn, khiến cho vẻ mặt hắn càng thêm tĩnh lặng.

Hắn đang suy nghĩ, lúc đó khi Thư Tình bị buộc đến đường cùng, có phải nàng cũng khóc như vậy, nhưng hắn biết, lúc đó nhất định không có aian ủi nàng, không có người nào xuất hiện để nàng dựa vào, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, mang theo một thân thương tích, hao hết tâm tư

trốn tới Hội Nguyên Phủ.

Mà lúc này, nàng lại thành trụ cột của người khác.

Không biết bao lâu, tiếng khóc rốt cục dần dần yếu đi, chỉ chốc lát, Trang Thư Tình bước ra, đối mặt với ánh mắt của mọi người ngoài sân nhìn nàng, “Đang ngủ.”

https://thuviensach.vn

Chu thị vội vàng đi vào chiếu cố.

Trang Thư Lan cũng nhanh chóng theo vào, chân vượt qua ngưỡng cửa lại lui về phía sau, trịnh trọng cúi đầu với với Trang Thư Tình, “Cám ơn Thập Nhị tỷ, đại tỷ đã lâu rồi chưa có ngủ an ổn như vậy.”

Trang Thư Tình kéo nàng đứng lên, vén tóc mai ra sau tai nàng, “Muội là một muội muội tốt.”

trên mặt Trang Thư Lan có chút nóng, chạy chậm vào phòng.

”Được rồi, tất cả giải tán đi.” Nói vài đứa nhỏ về phòng, Trang Bình Chí vừa quay đầu lại nhìn thấy Bạch Chiêm từ trên nóc nhà nhảy xuống, rất tự nhiên đem áo choàng cầm trong tay phủ lên người Tình nha đầu, da mặt không khỏi có chút rút rút, “Một đường bôn ba, các ngươi cũng mệt mỏi rồi, những chuyện này ngày mai lại nói, trở về nghỉ ngơi đi.”

”Vâng, tổ bá phụ nghỉ ngơi, Thư Tình cáo lui.”

--------

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 71: Trang Thư Đình Đến

Ánh hưởng của tỷ đệ hai người khi trở về đối với Trang gia, đối với toàn bộ Khê Thủy trấn cũng không lớn không nhỏ.

Người ngụytrang đến cửa bái phỏng muốn gặp hai tỷ đệ đều bị Trang Trạch Dân ngăn lại, nhưng có một số người ở Trang gia lại ngăn không được.

Nhìn Trần Kiều Nương và Trang Thư Đình tiến vào, sắc mặt Trang Trạch Dân xanh mét nhìn về phía Trang Trạch Lương, “Lão Thất, lương tâm ngươi bị chó ănsao? Biết rõ tỷ đệ bọn chúng không muốn nhìn thấy một nhà này của ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, lại chủ động đem ngườitới trước mắt chúng? Ngươi ngại chúng hận ngươi chưa đủ sao?”

”Không phải ta gọi mẹ con các nàng đến!” Trang Trạch Lương hổn hển trừng mắt Trần Kiều Nương, “Ta đã nói hai người yên ổn ở nhà? Tới nơi này chỉ thêm loạn.”

Trần Kiều Nương ít khi bị trách cứ như vậy, cảm thấy vừa tủi thân vừa tức nghẹn, “ Nam nhân của ta ở nơi này, nhi tử cũng ở đây, vì sao ta không thể tới? Lão gia ngài không thể vừa thấy bọn họ có tiền đồ rộng mởđã muốn bỏ chúng ta, chờ kết quả của cuộc thi, có thể đậu hay không còn chưa biết...”

'Pằng' một tiếng vang lên, cái cốc đáp ngay dưới chân Trần Kiều Nương (Tiểu Huân: ta còn tưởng mụ này bị đánh cơ *Thất vọng*), Trang https://thuviensach.vn

Trạch Dân không nói một lời nhìn bà, ánh mắt kia như dao nhỏ cắt trên người Trần Kiều Nương khiến bà ta ngã ngồi trên đất.

Trong lòng Trang Trạch Lương thầm hận bà ta khiến mình thêm nhiều việc, đang muốn nói cái gì đó, Trang Trạch Dân lại phảy tay áo nhanh chóng rời đi.

Lúc này Trần Kiều Nương mới thấy bản thân quả thật không nên tới, nhịn không được nhìn về phía nữ nhi, là nữ nhi nói muốn đến, trước mắt, phải làm gì đây?

Trang Thư Đình cũng biết không nên đến, nhưng đã đến thì không có đạo lý rời đi, nàng muốn nhìn một chút hiện Trang Thư Tình biến thành dạng gì, cũng muốn nhìn vị công tử nàng dựa dẫm rốt cuộc cao quý thế

nào.

Bất quá chỉ là đứa con gái bị đuổi khỏi nhà, không có mẫu thân che chở, bằng cách gì có thể sống tốt!

Trấn an nhéo nhéo cánh tay nương, Trang Thư Đình ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Trước khi phụ thân phát hỏa mở miệng nói: “Cha, ngài đi hai ngày chưa trở về, nương lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, thật vất vả mới yên tâm khi chờ được tin ngài cho người đưa về, nương vốn cũng không nghĩ sẽ đến đây, là do tổ mẫu lên tiếng, tỷ tỷ và đệ đệ đã trở lại.

Không thể không đi thỉnh an lão nhân gia ngài, có phân phó của tổ mẫu.

Con và nương không thể không đến đây, cha, người không nên trách oan nương.”

Trần Kiều Nương lập tức phối hợp gạt lệ trong khoé mắt, quả nhiên thấy sắc mặt lão gia hòa hoãn xuống.

”Dù thế nàothì các người cũng không nên đến. Trong tộc nhiều năm chưa có ai đọc sách mà được tiến thân, thật vất vả mới có một người có tiền đồ, đại ca sao có thể không coi trọng?” Nghĩ đến sắc mặc đại đường https://thuviensach.vn

ca(*)khi rời đi, Trang Trạch Lương đau đầu không thôi, hắn không coi trọng gia tộc không có thực lực này, cũng không nghĩ sẽ có lui tới, nhưng hiện tại lại bất đồng.

(*) đường ca, đường tỷ: anh chị bên nội. Ngược lại với biểu ca, biểu tỷ: anh chị bên ngoại.

Tỷ đệ Tình nhi và Hàn nhi căn bản không để ý tới hắn, nếu toàn bộ tộc nhân đều đứng về phía chúng, người làm cha như hắn về sau sao có thể mơ

tưởng chiếm một chút lợi ích!

Nếu cóthể có tầng quan hệ với Tô tiên sinh, không cần tốn nhiều công sức, chỉ dựa vào điểm này, mọi người đều phải nhìn mà ngưỡng mộ.

”Các ngươi đều trở về phòng đi, an phận một chút.” vẻ mặt Trang Trạch Lương nghiêm túc, “Mặc kệ trong lòng các ngươi có chủ ý gì đều buông xuống hết cho ta, còn hai tháng nữa sẽ chuyển đến Hội Nguyên phủ, nếu như có thể thiết lập tầng quan hệ với Tô tiên sinh, đối với ta, đối với tiền đồ của Diệu Nhi đều rất có ích, các ngươi không thể không hiểu.”

Mẹ con hai người nhìn nhau,đều gật đầu đáp ứng, Trần Kiều Nương thật sự nguyện ý vì trượng phunhi tử nhẫn nại, về phần một người khác...

Trang Thư Đình buông tầm mắt xuống, nàng nhất định phải trông thấy vị Bạch công tử kia.

Lúc này Trang Thư Tình căn bản không biết hai người mình ghét nhất đã đến, đang cùng Trang Thư Mẫn thủ thỉ thù thì nói chuyện.

”Muội ở Hội Nguyên phủ có mua một căn nhà, tuy rằng không thể so được với nơi này của Trang gia, nhưng cũng đủ cho vài người chúng ta ở, muội còn mở một cửa hàng, mỗi tháng đều có tiền thu ổn định, đủ để sống qua ngày an nhàn dư dả, nơi đó không có Bành gia, không có những lời nói khó nghe, không có vì tỷ chưa lấy chồng đã phải ở goá mà dùng ánh mắt https://thuviensach.vn

khác thường để nhìn tỷ, thậm chí chỉ cần có người thích hợp, tỷ cũng có thể

ở nơi đó thành thân sinh con, Mẫn tỷ tỷ, kiên cường một chút, nếu muốn sống tốt, đầu tiên phải khiến mình đủ mạnh mẽ, bằng không dù muội có bản lĩnh thông thiên cũng không thể giúp tỷ,có đem tỷ đến Hội Nguyên phủ, tỷ cũng không vượt qua được.”

Trang Thư Mẫn nắm chặt khăn tay, lồng ngực phập phồng, “Ta, ta thật sự có thể rời nơi này?”

”Đương nhiên, chỉ cần tỷ nguyện ý.”

”Tình muội muội, muội thật sự nguyện ý thu lưu ta?”

”Không phải thu lưu.” Trang Thư Tình cười đến ôn hòa, “Tỷ có thể

đem nơi đó trở thành nhà của tỷ, nếu tỷ cảm thấy không được tự nhiên, vậy thì coi như là đang đến thăm người thân, chỉ là thời gian thăm dài một chút thôi, trong nhà của muội không có trưởng bối, tỷ không cần lo lắng sẽ có người dùng quy củ để trói buộc, cuộc sống của muội rất tự tại, hi vọng tỷ tỷ

cũng sống được tự tại như vậy, chỉ sợ đến lúc đó tỷ không đồng ý quay trở

lại, bá mẫu sẽ không tha cho muội.”

”Phốc...” Trang Thư Mẫn không nhịn cười, nước mắt cũng chảy xuống theo, nhưng lúc này, trong ánh mắt nàng đầy sức sống.

”Nương của tỷ không biết sẽ cao hứng như thế nào đâu, người là mẫu thân tốt nhất trên đời.”

”Nương của ai cũng đều tốt nhất.”

”Đúng, tốt nhất.”

Hai tỷ muội nhìn nhau cười, Chu thị đứng ở trước cửa nhìn thấy mà đỏ

hốc mắt, hận không thể đi vào ôm hai người mà khóc lớn một hồi, đem mấy ngày nay lo lắng, phẫn nộ, khổ sở toàn bộ đều phát tiết ra.

https://thuviensach.vn

nữ nhi của nàng, sống lại rồi.

”Nương.”

”Bá nương.”

Chu thị rưng rưng cười tiến vào, một tay nắm lấy nữ nhi, tay còn lại nắm lấy Trang Thư Tình, dùng sức nắm chặt.

”Nương, tình muội muội nguyện ý mang con đi Hội Nguyên phủ, con muốn đi.”

”Nương đều nghe được, đi, đương nhiên phải đi, dù cho cả đời này con không trở lại cũng không sao, nương luôn dõi theo con, toàn gia luôn dõi theo con.” Nước mắt bất giác chảy Chu thị cũng không lau, bà rất vui,“Đến Hội Nguyên phủ chỉ cần ngồi thuyền ba ngày, nương có tiền riêng, có thểđến thăm con.”

”Dạ,được ạ.” Trang Thư Mẫn liên tục gật đầu, nước mắt ướt cả mặt nàng, nàng may mắn cỡ nào, có mẫu thân vì nàng suy nghĩ như vậy, may mắn cỡ nào khi nàng tìm không được đường lại có người dẫn nàng đi.

Nàng là một người vô dụng như vậy, nhưng lại có những người thân tốt nhất.

”Tình nhi, bá nương còn chưa nói lời cảm tạ với con, nhưng trong lòng bá nương đều nhớ kỹ, mong con sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời.”

Mũi Trang Thư Tình cũng có chút chua xót, “Bá nương không cần phải khách khí, con là một người như vậy, ai đối tốt với con, con sẽ đối tốt với người đó, lúc trước là Mẫn tỷ tỷ rất tốt với con, bây giờ con lại giúp Mẫn tỷ tỷ một chút,cũng không cô phụ tâm ý của Mẫn tỷ tỷ.”

https://thuviensach.vn

Chu thị đem tay hai người cầm đến để cùng nhau, giờ khắc này, trong lòng vô cùng cảm tạ.

Bạch Chiêm bị Trang Thư Tình ném ra ngoài viện, không cho hắn vào cùng, Trang Bình Chí nhìn thấy hắn liền mời hắn chơi cờ.

Sau vài canh giờ ông rốt cuộc cũng biết bản thân có quyết định cực kỳ

sai lầm, cờ này cũng có thể đi được như vậy? Giờ thì tốt rồi, nét mặt già nua của ông sợ là đã không còn gì có thể diễn đạt.

Lại đi một vài bước nữa, thắng thua trên bàn cờ đã quá rõ ràng,

“Người trẻ tuổi không cần bộc lộ tài năng như thế.”

”Từ nhỏ đã như vậy, có gì không thể.” Bạch Chiêm niết viên cờ màu trắng, chất liệu rất bình thường, tuy đã lâu nhưng được giữ rất tốt, nhìn cũng có chút sáng bóng.

Trang Bình Chí lắc lắc đầu, bưng trà lên bình thản uống một ngụm, thử thăm dò nói: “Cửa lớn của Bạch gia, Tình nha đầu sợ là trèo cao không nổi.”

”Ta tán thành là đủ rồi.” Bạch Chiêm không chút để ý liếc Trang Bình Chí một cái, “Chút tâm tư này ta nghĩ ngài nên thu hồi, Thư Tình là người có trí nhớ cực tốt, các người đối tốt với nàng một phần, nàng sẽ trả lại cho các người mười phần, không cần tính kế nơi ta, ta chỉ làm theo tâm ý của nàng.”

Bị nói thẳng, da mặt lão thái gia có chút nóng, nhưng có lời này ông cũng yên tâmhơn.

Ông muốn tốt cho Trang gia, Tình nha đầu vàHàn tiểu tử tất nhiên cũng bao gồm bên trong, về sau, dù kết quả thế nào, thì cũng làtiểu bối nhà mình không thua kém người ta,nhìn thế nào đều cảm thấy tốt.

https://thuviensach.vn

”Thế nào lại chậm như vậy.” Đã sớm nghe được tiếng bước chân, đợi đến khi Trang Thư Tình đi từ cửara Bạch Chiêm liền nói giọng oán giận, thấy khoé mắt nàng hồng lên liền lấy tay khẽ vuốt theo bản năng, cũng không cảm thấy ngay trước mặt trưởng bối người ta có gì không đúng,

“Đừng khóc, sẽ thương tổn đến mắt.”

”Ta khóc hồi nào, có quỷ mới khóc” Trang Thư Tình mở miệng liền phản bác, cẩn thận ngẫm lại thì đúng thật, vài lần đều khóc trước mặt nam nhân này, mặt mũi đều mất hết.

”Được được, nàng không khóc, muốn trở về phòng sao?”

Trang Thư Tình lườm hắn một cái, tiến lên hành lễ với lão thái gia.

”Tổ bá phụ, con muốn mang Mẫn tỷ tỷ rời Khê Thủy trấn.”

Trang Bình Chí nghĩ tới lời nói vừa rồi của Bạch Chiêm, nếp nhăn che kín mặt nhất thời đều giãn ra, nàng quả nhiên là một đứa nhỏ có trí nhớ thật tốt, “Mẫn nhi có đồng ý không?”

”Vâng, Mẫn tỷ tỷ chỉ cần có người chỉ nàng lối ra, nàng sẽ nhìn thấy hy vọng,không ai nguyện ý tự nhốt mình.”

”Ta cũng chưa kịp hỏi, con ở Hội Nguyên phủ làm cái gì? Muốn nuôi dưỡng Hàn tiểu tử ăn học, lại vừa muốn muôi thêm một hài tử, hiện tại còn có cả Mẫn nha đầu, con... Cố được sao?”

”Tổ bá phụ yên tâm, ở Hội Nguyên Phủ con có mở một cửa hàng, việc buôn bán rất tốt, trong tay cũng dư dả, có thêm Mẫn tỷ tỷ cũng không vấn đề.”

”Con là cô nương, sao lại xuất đầu lộ diện.” Theo quán tính giáo huấn một câu, rồi lại chợt thở dài, “Mang theo đệ đệ bên người còn có thể không chế được cục diện như thế, cũng là con có tài, ta cũng không có tư cách https://thuviensach.vn

trách móc con, bất quá nếu có chuyện khó xử, cũng phải cho ta biết, dù không thể giúp con việc lớn, nhưng những việc nhỏ cũng có thể chia sẻ một hai.”

”Dạ, Thư Tình đã nhớ.”

Trang Thư Tình kỳ thực có chút chuyện muốn nói, bất quá ý tưởng này còn phải chờ tài năng của Thư Hàn.

Bọn họ họ Trang, đây là ràng buộc cả đời không thoát khỏi được, một người vinh quang cả tộc vinh quang, đó là chuyện xưa nay, gánh nặng này một mình nàng không khỏi quá sức, nếu như có ai đó có thể giúp đỡ, về sau Thư Hàn cũng thoải mái một chút.

Trang gia trước mắtchưa hẳn không thể tìm ra một người có khả năng.

Đang còn một người một hổ bị thương, nên hai người muốn từ chính sảnhnhanh chóng trở về phòng của mình, chỉ là, luôn có những người không biết thế nào là thức thời, tự nhận mình có cách xuất hiện làm người khác phải ngước nhìn.

”Đã lâu không gặp, tỷ tỷ.”

”Thật là phong tưtuyệt vời, thướt tha lại yêu kiều, bất quá...” Trang Thư Tình tựa tiếu phi tiếu nhìn nữ nhân giả dối trước mắt, “Hoa tâm của ngươi hướng đến ai đây, bộ dáng này là muốn để cho ai xem vậy?”

Trang Thư Đình sớm biết tâm tư bản thân không thể gạt Trang Thư

Tình, nhưng nàng cũng không nghĩ Trang Thư Tình sẽ trực tiếp nói ra, Trang Thư Tình,người này giống như một thanh đao đang được mài dũa, càng mài càng sắc bén.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 72: Bái Tế

Cúi đầu lộ ra chiếc gáy trắng tuyết, Trang Thư Đình không giả yếu ớt, mà thể hiện một bộ dáng quật cường, “Muội biết tỷ hận muội cướp phụ

thân, nhưng đó cũng là phụ thân muội, muội không sai.”

Trang Thư Tình lười so đo với hạng người này, “Bạch Chiêm, mục tiêu của nàng là ngươi, ngươi tự xử lý đi.”

”Một nữ tử không biết liêm sĩ dù là gia đình bình thường cũng khó chấp nhận, xách giày cho ta còn không đáng, chúng ta trở về phòng thôi, lần sau nàng muốn ra ngoài nhớ nhắc ta xem lịch.”

”Được.” Hai người nhìn cũng không thèm nhìn, lướt qua Trang Thư

Đình mà đi.

Trang Thư Đình không ngẩng đầu, nàng có thể tưởng tượng biểu tình đắc ý của Trang Thư Tình lúc này, nàng không nên nhìn, không muốn nhìn!

Không thể như vậy, không thể,đối mặt với nàng, nam nhân làm sao còn để ý Trang Thư Tình? Mọi ngườiđều nói nàng đẹp nhất Lãnh Sơn huyện, Trang Thư Tình là cái gì!

Nhất định vì nàng bộc lộ quá rõ ràng làm Bạch công tử khó xử, đúng, chính là như vậy!

Trang Thư Đình ngẩng đầu lên, đem một lọn tóc gạt qua sau tai, trên mặt bình tĩnh đến quỷ dị.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình, tỷ muội tốt của ta, cứ chờ xem.

Xem thử cả đời này, là ngươi có bản lĩnh hay ta có bản lĩnh, sẽ có một ngày ta đem ngươi dẫm nát dưới chân!

”Phốc...” Đi đã xa, Trang Thư Tình rốt cục không nhịn được cười ra tiếng.

Bạch Chiêm thấy nàng cười đến bả vai đều run, hai má ửng đỏ, không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ má nàng.

Tay hắn phủ phàng bị đẩy ra, Trang Thư Tình vất vả nhịn cười, mang theo ánh mắt ấm nóng, lộ ra thần thái sáng lạn, quả nhiên một vẻ đắc chí.

”Cao hứng như vậy?”

”Đương nhiên. Vì mẫu thân ta xuất thân cao quý, khí chất hơn người, những kẻ kia chỉ có thể ghen tị, học không xong, cầu không được, nên Trang Thư Đình hận không thể đoạt hết mọi thứ của ta biến tất cả thành của nàng. Ở trước mặt ta diễn muội muội quật cường lại bị ngươi mắng không biết liêm sĩ, ngươi không thấy nàng giận đến phát run sao? Nàng không vui, ta liền vui. “

”Nàng không lo ta để người khác vào mắt?”

”Hạng nữ nhân này mà ngươi có thể vừa mắt, thì thê thiếp sợ sớm thành đàn.” Đôi mắt Trang Thư Tình mang theo ý cười, “Ta không tin ánh mắt ta kém như vậy.”

Ý tứ trong lời này...

Bạch Chiêm dừng bước, giữ chặt tay Trang Thư Tình, “Là ý tứ mà ta nghĩ sao?”

Trang Thư Tình vô tội nháy mắt.”Ý tứ nào cơ?”

https://thuviensach.vn

”Nàng coi trọng ta.”

“...” Nàng sai rồi, so độ dầy da mặt với người này. Nàng kém xa.

”Nàng trả lời ta đi. “ Bạch Chiêm có chút vội vàng, lúc trước là tự hắn đa tình, Thư Tình không chán ghét xa lánh hắn đã là chuyện thiên ân vạn tạ, thật vất vả mới đợi được một câu như vậy, không có câu trả lời rõ ràng hắn không cam tâm.

Hạ nhân Trang gia nghe đến đây ào ào né tránh nhưng lỗ tai đều dựng lên.

Trang Thư Tình bất đắc dĩ, “Chúng ta về phòng rồi nói, được không?”

Bạch Chiêm rốt cuộc vẫn không nỡ để nàng khó xử.

Chăm sóc thương thế cho một người một thú, lại xem chuyện học hành của Thư Hàn một chút, rốt cuộc không thể trốn nữa, Trang Thư Tình thầm mắng bản thân lanh mồm lanh miệng, khiến bây giờ không thể không đối mặt.

Bạch Chiêm, là một người tốt, gia thế cao, có bản lĩnh, trân trọng, quan tâm, yêu thương nàng thật lòng, là chỗ dựa đáng suy nghĩ, chỉ mỗi tội quá bướng bỉnh.

”Ngươi quá tốt...”

Bạch Chiêm lập tức ngắt lời nàng.”Đừng nói ta tốt, đây không phải câu trả lời ta cần, nàng muốn lãng tránh, ta không chấp nhận.”

“...” Bạch Chiêm thật cố chấp, thời đại này vẫn chưa có chuyện tự do yêu đương, hắn lại khăng khăng một mực, còn tự suy nghĩ lung tung, nàng chưa nói xong mà.

https://thuviensach.vn

Thấy nàng im lặng không nói, Bạch Chiêm thực sự hiểu sai ý nàng, nhất thời trầm mặt.

Hắn phải làm thế nào thì nàng mới hiểu, thân phận địa vị, cái gọi là môn đăng hộ đối hắn chẳng quan tâm, gia thế là cái gì, có thể quan trọng hơn tình cảm chân thật của hắn sao?

Ngay cả phụ thân hắn là hoàng đế cũng không thể xen vào chuyện của hắn,vậy vì sao nàng nhất định để ý?

”Ta muốn nói không phải ý này. “

”Sao?”

Trang Thư Tình cười cười. Hơi có chút ngượng ngùng, “ Ý tứ của muội là, muội không phải muốn cự tuyệt huynh, chỉ là hiện tại thời gian và địa điểm không thích hợp... Bạch Chiêm, ngày mai huynh cùng muội đi thắp nén hương cho nương đi.”

Bạch Chiêm lần này đã hiểu rõ, nàng còn có hai năm hiếu kỳ, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, mà có nói cũng không thể nói ở Trang gia, nhưng nàng nguyện ý dẫn hắn đi thắp nén hương bái tế mẫu thân.

Việc này có nghĩa gì, không cần nói cũng biết.

Bạch Chiêm ôm bổng nàng xoay vòng, mặt mày phấn chấn tươi cười rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân.

Trang Thư Tình ôm cổ hắn, yên lặng dung túng hắn.

Ngày hôm sau, đi bái tế trừ hai người còn có Trang Thư Hàn và vị đệ

đệ mới tiến vào gia phả của Trang gia Trang Thư Cố.

”Ở trong này.” Lúc đó Thư Hàn là người đưa tiễn linh cữu, nên nhớ rõ vị trí, đi trước dẫn đường.

https://thuviensach.vn

Đây là khu mộ của dòng tộc Trang gia, được bảo hộ khá tốt, cỏ không mọc quá dày trên mộ.

Trần Nguyên dọn cỏ tươm tất, bày biện tế phẩm, Trang Thư Tình dẫn người quỳ xuống.

Nhìn thấy công tử nhà hắn quỳ lưu loát như vậy, Trần Nguyên suýt nữa rớt cằm, công tử ngay cả lão gia tử cũng chưa từng quỳ đó!

”Nương, nữ nhi chiếu cố đệ đệ rất tốt, người hãy yên tâm an nghỉ, vài ngày nữa đệ đệ sẽ tham gia huyện thử, đệ ấy nhất định làm rạng rỡ tổ tông khiến mẫu thân vui lòng...”

Rải rác những câu chuyện nhỏ, Trang Thư Tình kể từng chuyện, giọng nàng rất nhẹ nhàng, giống như mẫu thân nàng đang ngồi bên cạnh nghe con gái ngoan của mình an ủi, tâm sự, khoe thành tích tốt đợi mẫu thân xoa đầu, ôm vào lòng cỗ vũ.

”Mẫu thân, đây là Bạch Chiêm, chàng đang đợi nữ nhi qua hiếu hỳ, nếu như hai năm sau chàng còn có thể cùng nữ nhi đến thăm người, nữ nhi sẽ nói cho chàng biết, nữ nhi của mẫu thân là một người thế nào.”

Bạch Chiêm thắp hương, quỳ bái, bưng chén rượu, rót xuống tế mộ,

“Bá mẫu an tâm, hai năm sau, con nhất định đến.”

Trần Nguyên thấy thế, biết đối với công tử việc này đã không còn gì có thể thay đổi, dẫn những người khác đều quỳ bái.

Trang Thư Tình nhìn, cũng không ngăn cản.

”Thư Hàn, đệ trò chuyện với nương đi.”

”Đệ đã nói rồi.” Ở trong lòng, nói rất nhiều.

https://thuviensach.vn

Thư Tình cũng không nói thêm, ôm Trang Thư Cố cúi đầu bái mẫu thân.

Sau đó đoàn người đến phần mộ của Trang Tứ gia bái tế Đổng thị.

Hành động này cơ hồ đã chiêu cáo toàn bộ Trang gia quan hệ của nàng và Bạch Chiêm, người nói nhảm tất nhiên có, vài người còn thầm mắng nàng bất hiếu.

Trang Bình Chí trách cứ nàng hai câu, rốt cuộc cũng không nói thêm lời nói nặng gì, còn cảnh cáo người khác không được nói ra nói vào.

Thời gian bình bình ổn ổn trôi, rất nhanh đã đến mười lăm tháng hai.

”Sắp đến ngày dự thi, ta sẽ cho người đi trước chuẩn bị một chút, miễn cho khi Thư Hàn đến nơi lại không tìm được chỗ trọ. “

”Không cần đâu tổ bá phụ, Bạch công tử đã phái người an bày.” Trang Thư Tình cười trấn an, thoạt nhìn lão gia tử này so với người làm tỷ tỷ là nàng còn quan tâm việc thi cử của Thư Hàn hơn.

”Nếu người lo lắng, vậy hãy cùng chúng con đi thị trấn, dù sao cũng gần, đường đi cũng không quá bất tiện.

Trang Bình Chí suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu.” Bộ xương già của ta, nếu đi sẽ thêm phiền, con chiếu cố tốt Thư Hàn, đừng để hắn phân tâm.”

”Tổ bá phụ yên tâm, con sẽ ghi nhớ.”

” Ta chờ kết quả tốt của các con, được rồi, đã chuẩn bị tốt thì đừng trì hoãn, Hàn tiểu tử, vì nương của con, cũng vì tỷ tỷ, con phải cố gắng.”

Trang Thư Hàn mím môi gật đầu, không nói bất kì lời cam đoan nào, tất cả quyết tâm đều rực sáng trong mắt hắn.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Diệu nắm chặt tay, không cam lòng, hắn bị bắt ở trong phòng không cho phép ra cửa một bước, sắc mặt cực xấu.

Bạch Chiêm híp híp mắt, ngoắc ngón tay với Thanh Dương Tử.

” Khiến những kẻ kia không rảnh gây phiền hà cho người khác. “

Thanh Dương Tử nhếch miệng.”Công tử, người cứ tin tưởng ta.”

Phía bên kia, Chu thị đang dặn dò nữ nhi, “Con theo Tình nhi đi rồi, phải mạnh mẽ, không nên sợ hãi nhu nhược ngay cả một câu cũng không dám nói, nương sẽ dõi theo con. Thư Tình thật tâm xem con là tỷ tỷ, nàng sẽ không để con bị người khác khi dễ, nếu Bành gia còn dám gây chuyện, con cứ đem tức giận lúc trước phát tiết ra hết, nhưng Mẫn nhi à, chính bản thân con phải cố gắng, ai cũng không thể giúp con cả đời, con nên học hỏi Tình Nhi, nàng tự mình thoát ra khỏi gia đình của Thất thúc, vẫn có thể

vững vàng mà sống, so với nàng, con có điều kiện tốt hơn không biết bao nhiêu lần, chút cực khổ ấy con chắc chắn có thể vượt qua.”

Trang Thư Mẫn dùng sức gật đầu, hốc mắt hồng hồng, nhưng không khóc.

Chu thị nhìn con, cũng yên tâm phần nào.

Nàng cũng là có chút tư tâm, nữ nhi của nàng nhốt mình trong phòng khổ sở như vậy, Tình nhi chủ động dẫn Mẫn nhi thoát ly nhất định sẽ chiếu cố nữ nhi thật tốt, có được Thư Tình quan tâm về sau đối với Mẫn Nhi chắc chắn có lợi, nàng thật mong nữ nhi có thể hạnh phúc, vui vẻ mà sống, có tương lai tươi sáng, không cần bị ép chết ở Khê Thủy Trấn này.

Lúc rời đi, đội ngũ nhiều hơn không ít.

Một nhà Trang Trạch Lương cũng đợi đến lúc này mới khởi hành đi Hội Nguyên Phủ.

https://thuviensach.vn

Trang Bình Chí cho thêm vài thiếu niên mười hai mười ba tuổi vào, nói là muốn theo Thư Hàn học tập, Trang Thư Tình không thể cự tuyệt, chỉ

đành phải mang theo, hơn nữa còn thêm một chiếc xe ngựa của chủ tớ

Trang Thư Mẫn.

Một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, khiến người của Khê Thủy Trấn xem mút tầm mắt.

Đến thị trấn, một đám người không thuê khách sạn, ở tại một chỗ

không tính quá lớn, nhưng trong huyện đã là căn nhà không nhỏ.

”Nơi này cách trường thi rất gần, giờ mẹo đã phải vào trường, thiếu đi vài bước chân có thể ngủ nhiềumột lát.”

”Lo lắng sao?” Đối với nàng tốt nàng sẽ khách khí đáp lại, nhưng nếu đối tốt với Thư Hàn, sẽ khiến trong lòng Trang Thư Tình thực sự cảm động.

Bạch Chiêm vụng trộm nhướng nhướng mày, quyết định thưởng cho Trần Nguyên, đúng là càng ngày càng được việc.

An bày Trang Thư Mẫn ngay cạnh phòng mình, những người khác Thư Tình không xen vào, lôi kéo Thư Hàn ra cửa.

”Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu?”

”Lúc trước còn chưa có tính ở trong huyện, nếu đã đến, tất nhiên phải đi chào hỏi Cao đại phu, những ngày này đệ học đủ rồi, để đầu óc nghỉ ngơi một chút đi.”

Cao Tử Lâm không nghĩ hai tỷ đệ sẽ đến, nhất thời ngay cả đứng dậy cũng quên.

https://thuviensach.vn

Đợi hai người đến trước mặt mới phục hồi tinh thần, vội vàng kêu đại phu khác đến thay rồi dẫn hai người vào phòng trong.

Cũng giống nửa năm trước, đã hai lần gặp gỡ, tâm tình Trang Thư

Tình lại nhớ về hồi ức.

”Mấy hôm trước chợt nghe được các ngươi sẽ trở lại, nói là trở về

tham gia thi cử, thật không?”

”Đúng vậy.” Trang Thư Tình cười, “Không nghĩ tới tỷ đệ chúng ta cũng trở thành đề tài.”

”Cũng không có gì, lúc mọi người bàn tánta còn tưởng bọn họ nhớ

lầm người.” Xem khí sắc hai người đều tốt, Cao Tử Lâm mới buông xuống tâm sự, nhìn tình cảnh hai người lúc rời đi, hắn thật lo lắng không yên.

”Y quán này của Cao đại phu buôn bán có tốt không?”

” Huyện thành nhỏ, được hay không vẫn vậy, cũng không khác lúc trước bao nhiêu.” Cao Tử Lâm nhìn tỷ đệ hai người trêu ghẹo nói, “Thế

nào, các ngươi là đến báo ân sao?”

”Ân tình này không thể dùng tiền bạc đong đếm, cũng không phải chỉ

cần nói cảm ơn hai ba câu là được,nếu như đưa một tấm ngân phiếu, ngược lại là bất kính với Cao đại phu, đạo lý này ta hiểu.” Trang Thư Tình tùy tay cầm lấy tờ giấy trên bàn viết địa chỉ của mình, giao cho Cao Tử Lâm, chân thành nói: “Ta chỉ có thể cho Cao đại phu lời hẹn, nếu như một ngày Cao đại phu có tâm muốn phát triển ở Hội Nguyên phủ, ta nhất định giúp người một tay.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 73: Thi Cử

Rời khỏi Hồi Xuân Đường, Trang Thư Hàn liền hỏi, “Tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn cùng Cao đại phu mở y quán ở Hội Nguyên phủ?”

”Ta có chút tư tâm.” Trang Thư Tình không nói tỉ mỉ, “Cũng không có gì quan trọng, đệ không cần suy nghĩ nhiều, tỷ tự có chủ ý, có muốn đi dạo đâu đó trước khi trở về không?”

”Dạ không, chúng ta trở về đi.” Mặc dù sống nơi này gần mười năm, nhưng chẳng có gì khiến hắn lưu luyến, Hội Nguyên phủ còn cho hắn cảm giác thân thuộc hơn.

Khoa cử là chuyện thật đáng sợ, không chỉ làm thí sinh căng thẳng, còn khiến người nhà lo lắng không yên.

May mắn Trang Thư Tình từng trải qua kỳ thi tuyển sinh khủng bố

kiếp trước, nên có chút kinh nghiệm.

Chưa tới giờ Dần (3g-5g sáng), vài căn phòng đã thắp thoáng ánh sáng ngọn đèn.

Cửa mở, người trong phòng bước ra.

”Mẫn tỷ tỷ, trời còn chưa sáng, tỷ đi ngủ đi.”

”Nơi nào còn có thể ngủ, hôm nay là ngày Thư Hàn đi thi, không được chậm trễ, tỷ đến phòng bếp giúp một tay.”

https://thuviensach.vn

Thấy nàng tinh thần phấn chấn, Trang Thư Tình không ngăn cản, kiểm tra cẩn thận những thứ cần thiết cho việc thi cử của Thư Hàn trong tay Nguyệt Minh, xác định không có vấn đề mới an tâm.

Trước kia nàng là thí sinh, hiện tại là phụ huynh, vậy mà so với khi làm thí sinh còn khẩn trương hơn, không trách được mỗi kỳ thi tuyển đều rầm rộ như vậy.

”Trong trường thi ta để người đi chuẩn bị rồi, sẽ không ai gây khó dễ

cho đệ, vị trí cũng tốt nhất, đệ chỉ cần vào thi, không ai dám khiến đệ chịu thiệt.” Bạch Chiêm lười biếng tựa vào tường nói, dáng vẻ chẳng khác chi không xương.

Có lời này, tâm tình Trang Thư Tình mới an ổn.

Nàng không dám xem nhẹ trí tuệ cổ nhân, càng hiểu những thứ đen tối trong khoa cử, minh thương dể đỡ, ám tiễn khó phòng, có Bạch Chiêm sắp xếp ổn thoả mọi thứ, nàng đã không cần lo trước lo sau.

”Đệ sẽ không khiến mọi người thất vọng.”

Bên ngoài trường thi, người đến, người đi không dứt, không khí rộn ràng trong trật tự, từng gương mặt đều thật khẩn trương, lo lắng.

Thấy Trang Trạch Lương, Trang Thư Tình không cần nghĩ cũng biết, mục đích của hắn quá rõ ràng, chỉ cần là nơi có thể biểu hiện, hắn sẽ không bỏ lỡ.

Trang Thư Hàn không cho hắn cơ hội, nhìn thấy hắn đi tới chỗ mình liền mang theo bút nghiên bước vào trường thi.

Trang Trạch Lương có chút lúng túng, nhưng không tức giận, lâu nay tỷ đệ bọn họ đều là thái độ này, hắn đã quen.

https://thuviensach.vn

”Tình nhi, con...”

”Đi trước một bước.” Không đợi hắn nói xong, Trang Thư Tình liền đánh gãy lời hắn, nhàn nhạt vén áo thi lễ rồi xoay người lên xe ngựa.

Trang Trạch Lương nhìn xe ngựa, trong lòng càng vững vàng, kiên định.

Đại Chu tuy rằng khác trước, nhưng vẫn có người quản chế, Bạch Chiêm dám dùng loại xe ngựa quy cách này, đã nói lên điều mà hắn vẫn nghĩ, người như vậy coi trọng Tình nhi, giống như việc tốt từ trên trời rơi xuống, còn rơi ngay trước mặt hắn, trời cho món lợi lớn có thể buông bỏ

sao?

Đừng nói một nữ nhi, dù một thêm một hắn cũng cầu. Luận dung mạo, Đình nhi thật không kém trưởng nữ, nam nhân kia có thể cự tuyệt chuyện tốt thế này sao.

Chỉ là, trước tiên cần tìm một cơ hội có thể tiếp xúc với đối phương.

Càng nghĩ càng thấy chủ ý này thật tốt, Trang Trạch Lương vội vàng đi về nhà.

Trang Thư Tình vén một góc rèm xe, nhìn theo bóng hắn hơi hơi nhăn mày.

Bạch Chiêm dựa vào gần, đầu để trên vai nàng cùng nàng nhìn ra bên ngoài, “Lo lắng chuyện gì?”

”Trang Trạch Lương không phải không có đầu óc, bằng không sẽ

không đậu Cử nhân. Hắn đem toàn bộ tâm tư đặt trên người muộivà Thư

Hàn, vậy cũng phiền toái.” Đẩy người bên cạnh ra khỏi đầu vai, Trang Thư

Tình buông màn, ngồi xuống.

https://thuviensach.vn

”Còn có Trang Thư Đình, cũng không phải người dễ dàng bỏ qua cơ

hội,kể từ ngày đó, nàng không có chút động tĩnh, muội ngược lại lo lắng nàng sẽ làm chuyện khiến người khác không thể ngờ.”

”Nàng ta ngay cả đến gần muội còn không được, sao có thể làm gì, nếu muội không yên tâm, ta cho người thu thập nàng ta,khiến nàng ta ngay cả xuất môn cũng không dám, được không?”

Trang Thư Tình trầm tư suy nghĩ, sau một lúc vẫn lắc đầu, “Tạm thời không nên tạo nghiệp, chờ Thư Hàn tham gia khoa khảo xong rồi nói.”

Trang Thư Hàn là người ra khỏi trường thi sớm nhất, lúc lên nộp bài bị

ánh mắt của một đám người tò mò nhìn ngắm, ngay cả lúc ra cũng vậy.

Nếu không phải đã trưa, Trang Thư Tình không yên lòng đợi ở nhà, nôn nóng đến chờ bên ngoài trường thi, sợ là khi đệ đệ ra sẽ không thấy nàng.

”Sao lại nhanh như vậy? Đệ đói bụng chưa? Đi, chúng ta về nhà.”

”Tỷ tỷ đừng lo lắng, đề thi rất dễ, đệ làm xong đã lâu, không muốn ngây ngốc trong đó nên mới đi ra.”

”Thi xong rồi thì đừng nghĩ ngợi nhiều, tỷ tỷ tin tưởng đệ, chỉ vài ngày sẽ có kết quả.”

”Hai ngày sau sẽ có, tỷ tỷ, đệ rất tự tin.”Trang Thư Hàn biểu hiện thật sự bình tĩnh, như hắn nói, đề này với hắn quả thật không khó.

”Tỷ tin đệ nhất định đạt kết quả tốt, vất vả lâu rồi, tỷ phải đem đệ về

bồi bổ cho mập ra mới được.”

”Thời gian hai ngày rất nhanh, tỷ tỷ, chúng ta cùng chờ tin chiến thắng.”

https://thuviensach.vn

”Được. Về nhà thôi!”

Nói thì nói vậy, nhưng hai ngày này cả hai tỷ đệ đều nôn nao khôn tả, Bạch Chiêm nhìn mà bất đắc dĩ, hơn nửa đêm chạy một chuyến đến huyện nha, trở về liền cam đoan, “Thư Hàn chắc chắn đậu, không cần nôn nóng, an tâm chờ kết quả là được.”

Trang Thư Tình chỉ cho rằng hắn đang trấn an mình, trên mặt biểu hiện trầm tĩnh một chút, trong lòng lại khấp khởi không yên.

Thẳng đến ngày kế, tận mắt nhìn thấy Thư Hàn và bốn mươi tám người xuất hiện trên bảng tên, tâm mới triệt để an ổn.

Vài ngày không thi cử, Trang Thư Hàn tĩnh dưỡng rất tốt, đến ngày thứ tư tinh thần rạng ngời, sắc mặt sáng rỡ.

Giống như Khê Thủy trấn, tại Lãnh Sơn huyện, Bạch Chiêm vẫn để

Trần Nguyên đi chuẩn bị nhưng không lộ thân phận, chỉ đến tiến cử Trang Thư Hàn là hiền tài có khả năng đậu Giải Nguyên năm nay, đồng thời tuy Thư Hàn tuổi nhỏ nhưng tài năng và biểu hiện xuất sắc đã khiến huyện lệnh có ấn tượng khắc sâu.

Việc hắn là tiểu đệ tử mới thu nhận của Tô Văn không truyền ra ngoài, nên từ khi bắt đầu chuẩn bị đến lúc đi thi, mấy đại nhân ở đây không biết lai lịch Trang Thư Hàn, chỉ cảm thấy nể phục khi hắn biểu hiện ổn trọng cùng bản lĩnh hơn người, khiến người khác nhìn liền cảm mến, chỉ muốn đem hắn thu về môn hạ.

Tuy rằng bị khéo léo từ chối, nhưng ấn tượng tốt đối với Trang Thư

Hàn không vì vậy mà mất đi chút nào.

Bên ngoài huyện nha, người người đông nghịt.

https://thuviensach.vn

Giờ Mùi, tất cả thí sinh đã tới đông đủ, hồi hộp, xôn xao chờ đợi kết quả được công bố.

Hai nha dịch đem bố cáo đỏ thẫm niêm yết, sau đó canh giữ hai bên, không để đám người đến xem vì kích động mà náo loạn.

Tên của Trang Thư Hàn viết ở chỗ trên cùng dễ thấy nhất, không cần cố sức cũng có thể xem rõ ràng.

Trang Thư Tình có chút choáng ngợp, là trúng đầu bảng,khả năng củađệ đệ thật sự vượt quá mong đợi của nàng, nàng ban đầu chỉ cần đệ đệ

đứng giữa là được.

Nhìn người trước mắt rõ ràng thực, thực cao hứng, còn cố tình làm vẻ

mặt điềm tĩnh, Trang Thư Tình nhéo nhéo hai má hắn,“ Đệ đệ của tỷ, rất, rất giỏi.”

Trang Thư Hàn tâm tình tất cả đều là vui sướng, hắn chính là đốc hết toàn lực để thi, chỉ có chút không ngờ lại là nhất bảng.

Hắn không khiến tỷ tỷ thất vọng, tiên sinh nếu biết nhất định rất vui mừng.

”Hàn nhi, con thực sự đứng đầu bảng!” Trang Trạch Lương hô to, hướng tất cả tầm mắt lại đây, mọi người đều muốn nhìn một chút, người đứng đầu bảng là ai!

Đến khi nhìn thấy chỉ là một đứa nhỏ đều cho rằng bản thân nhìn lầm, nhưng khinam nhân kia đến gần đứa nhỏ gọi Hàn Nhi, bọn họ đều không thể không tin!

Đứng đầu Lãnh sơn huyện năm nay, cư nhiên là một đứa nhóc!

https://thuviensach.vn

Trang Trạch Lương thật sự rất cao hứng, Hàn Nhi đứng đầu bảng thực làm hắn nở mày nở mặt, năm đó hắn dù là người giỏi nhất trong gia tộc nhưng cũng chỉ ở giữa mà thôi.

Trang Thư Hàn không nhìn hắn, khóe miệng gợi lên độ cong trào phúng,“Đúng, ta đỗ đầu, nhưng việc này có quan hệ gì với ngài? Là mẫu thân dạy ta học vỡ lòng, dù ở trên giường bệnh cũng chưa từng buông lỏng, là tỷ tỷ vất vả kiếm tiền nuôi ta ăn học, là bản thân ta ngày đêm vất vả học tập để thi cử, cái vị trí đầu bảng này, can hệ gì ngài?”

Trang Trạch Lương lúc này thật sự hối hận, xen lẫn áy náy.

Nhưng dù hối hận hay áy náy, thì cũng không thể trở về đượctrước kia, hiện tại hắn phải làm thế nào thì còn trai mới quay về bên hắn?

Đang muốn mở miệng, Trang Thư Tình đã cắt ngang nói: “Muốn nói gì thì nói xong một lần, về sau, ngươi sẽ không còn cơ hội tiếp cận chúng ta.”

”Tình nhi, ta biết ta có lỗi với ba mẹ con, ta rất hối hận, nhưng dù hối hận hơn nữa thì mẹ con đã không thể sống lại, chúng ta đừng đem chuyện này dây dưa mãi, ta dù sao cũng là phụ thân các con, sẽ có lúc các con cần đến ta, cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy.”

”Không cần nói nữa. Thư Hàn, chúng ta về thôi.”

Bạch Chiêm xoay người đuổi theo, cũng không quên phân phó, “Về

sau, không được để hắn đến gần nửa bước.”

”Vâng.”

”Nhi tử ưu tú như vậy lại không do phụ thân dạy dỗ, chuyện trên đời cái gì cũng có thể xảy ra.”

https://thuviensach.vn

”Lại là một người sủng thiếp diệt thê, trách không được người ta không nhận hắn.”

”Đúng vậy, ta nếu cócon trai như vậy, sẽ yêu quý nó còn hơn bảo bối.”

Đủ loại âm thanh nghị luận lọt vào tai, Trang Trạch Lương tức giận nhưng lại bất lực không thể làm gì, ở lại chỉ để người ta mỉa mai, đành ôm một bụng uất khí trở về nhà.

Trần Kiều Nương hiện cũng có chút khôn ngoan, thấy sắc mặt lão gia khó coi, tránh còn tránh không kịp, đừng nói tới gần, giả vờ câm điếc, không hỏi nữa câu.

Trang Trạch Lương trực tiếp đi tới phòng mẫu thân.

Từ khi hai tỷ đệ đào tẩu, lão thái thái càng ít nói, đối với Trang Thư

Đình và Trang Thư Diệu cũng không thân cận như trước, nhưng nếu nói bà hối hận, thật chẳng thể nhìn ra, cái nhìn vẫn gây gắt trước sau như một.

”Thế nào?”

”Đỗ đầu bảng.”

Lão thái thái mở to mắt, “ Không chịu thua kém so với ngươi.”

”Đúng vậy, đứa con này hơn hẳn nhi tử.” Lời Trang Trạch Lương đúng ra là chuyện đáng mừng, nhưng cố tình đứa con này lại không tiếp nhận người phụ thân là hắn.

”Mẫu thân có chuyện muốn hỏi con.”

”Người hỏi đi.”

”Mẹ con Trần di nương trở về Khê Thủy trấn, đúng thật không phải do con bảo các nàng đi?”

https://thuviensach.vn

”Không phải nương cho các nàng đi sao?” Lời vừa thốt ra khiến mẫu tử hai người đều thay đổi sắc mặt.

”Tốt, thật sự rất tốt, thủ đoạn này ta xem trước kia cũng đã sử dụng không ít.” Lão thái thái hừ lạnh, “Mấy ngày nay ta đang suy nghĩ, làm sao ta lại chán ghét Đổng thị như vậy, đúng là vừa nhìn liền cảm thấy chướng mắt, hiện tại vẫn đang nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra được nàng có điểm nào không thỏa đáng, còn có hai tỷ đệ kia, quy cũ nửa điểm không thiếu, cũng chưa từng bất kính với ta, ta thế nào ngay cả lời nói ôn tồn cũng chưa nói, ngay cả vừa ý cũng chưa? Ừm! Con thử giải thích nghi hoặc giùm ta.”

Trang Trạch Lương chợt nghĩ tới bản thân mình.

Hắn là từ lúc nào đã bắt đầu đâm dao lên ngực Uyển Như, lại còn xát muối lên vết thương ấy? Lục trong ký ức, thế nhưng tìm không ra hình ảnh ở chung với hai tỷ đệ kia, tất cả đều là âm thanh mềm mại của Đình nhi gọi phụ thân, bộ dáng Diệu nhi đọc sách cho hắn nghe.

”Tỷ đệ bọn họ không nhận con, con hãy nói với bọn họ, cái nhà này, không thể cho phép chuyện đó xảy ra.” Lão thái thái đứng dậy, “ Một cái lão thái bà như ta tự mình tới cửa xin lỗi, để ta xem bọn nó có thể quyết tâm ngoan tuyệt đến đâu, Tình nha đầu nếu thông minh, nhất định sẽ không để đệ đệ đứng đầu bảng của nó chịu thanh danh bất hiếu.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 74: Thành Toàn

Trang Thư Tình lúc nghe thông truyền liền tức không chịu nổi.

”Nàng không muốn gặp thì đừng gặp, ta kêu người đuổi họ đi.”

”Không, chàng không hiểu.” Trang Thư Tình dùng sức chịu đựng để

không rùng mình, “Bà ta chính là biết muội không dám làm như vậy mới có thể thông truyền muốn vào cửa gặp mặt.”

Bạch Chiêm vừa nghĩ, liền hiểu, “Là cái danh bất hiếu kia.”

”Muội tuyệt không cúi đầu trước loại người này, nhất định không.”

Chỉ cần qua lần này, đã có thể yên tâm cả đời, muốn nàng thỏa hiệp với đám người hạ lưu kia, còn không bằng giết nàng đi!

”Được, muộimuốn thế nào.”

Trang Thư Tình đứng dậy, “Chúng ta ra ngoài gặp bà ta, muội muốn nhìn thử những người kia làm sao đổi trắng thay đen.”

Vừa ra khỏi phòng, liền thấy Trang Thư Hàn chạy tới, cơn tức đầy người, “Tỷ tỷ, đệ cũng đi.”

Đại môn từ từ mở ra.

Nơi này vốn không phải địa phương hẻo lánh, tin tức tân khoa bảngở

đây đã sớm lan truyền, không ít người tò mò vây chung quanh nghe ngóng khi thấy trước cửa phủ có người cố ý gây khó dễ, hơn nữa người càng lúc càng đông.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn đi trước, Trang Thư Tình đi sau, Bạch Chiêmtheo sát.

”Nghe nói lão phu nhân nhất định đòi gặp, bằng không sẽ cho mọi người biết tội danh bất hiếu của chúng ta?”

”Không phải, chỉ là tổ mẫu muốn gặp tôn nhi giải thích rõ ràng khúc mắc trong lòng các con.”

Làm bộ làm tịch, tốt lắm, trong lòng Trang Thư Tình âm thầm thay đệ

đệ mắng lão thái bà này ngàn lần,vạn lần!

Lão thái thái nét mặt lộ ra chút buồn bã lại nói tiếp, “Ta là tổ mẫu của các con, con trở về mấy ngày vẫn chưa đến thăm hỏi thỉnh an, ta rất nhớ

các con.”

”Tổ mẫu? Lão phu nhân chớ nói giỡn, hai tỷ đệ chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với cả nhà Trang Trạch Lương, toàn tộc Trang gia có thể làm chứng, lão phu nhân nếu không rõ có thể đến hỏi bất cứ lúc nào, đại bá phụ

Trang Trạch Dân của ta sẽ trả lời cặn kẽ giải toả hiểu lầm cho lão phu nhân.”

”Dù đã thoát ly môn hộ thì các con vẫn là cháu của ta, trong người chúng ta cùng chảy một dòng máu, huyết thống không thể chối bỏ.”

Trang Thư Hàn tức giận nở nụ cười, “Lúc trước khi vứt bỏ tỷ đệ ta, lão phu nhân có nghĩ tới chúng ta là cùng chung huyết mạch?

Đợi khi ta đỗ đầu bảng mới nhắc đến hai chữ thân tình, trên đời có việc tốt như vậy sao?”

Gương mặt lão thái thái vẫn điềm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi lãnh ý của Trang Thư Hàn, cũng không vì những lời to nhỏ xung quanh mà chột dạ.”Chuyện đã qua, ai đúng ai sai ta không muốn nhắc nữa, nhưng mà Thư Hàn, con không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ cho tỷ tỷ, không có https://thuviensach.vn

phụ mẫu làm chủ,chuyện chung thân đại sự ai sẽ lo liệu, cả đời này của tỷ

tỷ, con đành bỏ lỡ sao?”

”Lão phu nhân không cần lấy ta làm cớ, ta dù cả đời không gả cũng không phiền lão phu nhân lo nghĩ, vả lại gả hay không gả là chuyện của ta, không can hệ cả nhà lão nhân gia ngài.”

Trang Thư Tình từ tốn tiếp lời:“Cái gì gọi là nam hôn nữ gả phụ mẫu làm chủ, ta chỉ có một mẫu thân đã mất nhiều năm, còn người tên Trang Trạch Lương kia xứng đáng làm phụ thân sao?

Ta không quên được hình ảnh nương cười trước khi lâm chung dặn dò chúng ta phải nên người, hiếu thảo phụ thân, kính trọng tổ mẫu, phải sống thật vui vẻ để mẫu thân nơi cửu tuyền được an lòng.

Ta có thể quên sao ngày đưa tiễn mẫu thân người được gọi là phụ thân không rơi một giọt nước mắt, mẫu thân bệnh liệt giường không một lần thăm hỏi, lúc mẫu thân nhắm mắt chẳng thấy bóng dáng.

Tổ mẫu từ tâm thật đáng kính trọng thế mà tỷ đệ chúng ta áo rách quần mỏng giữatrời đông giá rét ai người hỏi han? Tổ mẫu sao? Người ấy đang bận rộn châm chút quần là áo lụa cho muội muội, đệ đệ thứ xuất yêu quý của ta.

Đêm giao thừa chúng ta ăn lạnh, uống lạnh, áo không đủ ấm, cơm không đủ no, thương nhớ mẫu thân, vừa tủi vừa buồn, ai người quan tâm?

Người một nhà các người nói cười rộn ràng, hạnh phúc quây quần, món ngon rượu ấm, tất niên vui vẻ, năm mới đủ đầy.

Ta càng không thể quên di nương kia kiêu ngạo thế nào, số phận ta trước mặt người đó còn thua cả một con kiến, kiến có thể cắn trả còn ta chẳng chút khả năng phản kháng có thể tự do bày bố, muốn dẫm đạp thế

nào liền có thể tùy ý. Nếu ta vẫn chưa thể thoát ly căn nhà đó, bây giờ có lẽ

https://thuviensach.vn

ta đã được gả cho tên vô lại ở thành đông, hoặc gã què thành tây như lời Trần di nương hiền lành, rộng lượng của Trang Trạch Lương.

Cầu lão phu nhân giúp ta thông suốt, người tổ mẫu ấy, phụ thân ấy có gì để yêu kính, đại sự cả đời nên để những người này an bày? Mái nhà như

thế có thể bình yên, vui vẻ mà sống?”

Lão thái thái nhất thời không thể phản bác, Trang Thư Tình lại lãnh đạm nói: “Lúc đó Thư Hàn vì muốn có thể xem được nhiều sách hơn nên đi tới thư phòng phụ thân để tìm, là ai cầm nghiên mực liệng lên đầu hắn, nói cả đời hắn cũng chẳng thể có tiền đồ, cũng may ta kịp thời đỡ thay hắn dù trán va đập chảy máu ta vẫn cảm thấy may mắn, nếu để Thư Hàn còn nhỏ

như vậy phải chịu lực đạo đó, nói không chừng cả mạng cũng không còn.

Hiện tại đệ đệ ta có tiền đồ, mấy người quên hết rồisao? Hay là ký ức bị lương tâm ăn mất rồi? Chỉ có không còn ký ức các người mới không nhớ

lúc trước tỷ đệ chúng ta bị đối xử thế nào, lão phu nhân, ngài sống lâu như

vậy, năm tháng chỉ cho ngài bản lĩnh phải trái bất phân thôi sao?

Các người hiện tại còn tư cách nói chúng ta bất hiếu? Có thể không thẹn lương tâm mà giảng giải đạo lý? Ta không lỗi đạo làm người, nơi này của ta không hoan nghênh lão phu nhân đại giá quang lâm, cả nhà Trang Trạch Lương đừng mong bước qua ngưỡng cửa này nửa bước, suốt đời cũng đừng mơ tưởng.”

”Tình nhi...”

”Ngươi không có tư cách gọi ta Tình nhi!”

Trang Thư Tình quyết tuyệt đánh gãy lời Trang Trạch Lương, “Nương từ bỏ tất cả đi theo ngươi, ngươi đối xử với nương thế nào? Cả nhà ngươi ghen ghét mẫu thân ta xuất thân cao quý, lại vì người không còn địa vị mà bỏ bê. Ngươi theo đuổi danh lợi, học đòi văn vẻ, mặc nương một mình chèo chống gia đình, lao tâm lao lực, dốc hết tâm tư, tài phú gây dựng Trang gia https://thuviensach.vn

của ngươi ngày một sung túc, an lạc,vậy mà ngươi lấy gì để hồi báo người, sủng thiếp diệt thê, bội bạc vô tình?”

Nàng không thể nhẫn nhịn, càng không muốn nhẫn nhịn, nếu nàng tức giận công tâm không phải làm lợi cho những kẻ đó sao?

Lồng ngực Trang Thư Tình phập phồng kịch liệt, nàng không thể khắc chế cảm xúc lúc này, mặc dù cơ thể không phải của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy uất khí tức nghẹn,vô cùng khó chịu, sao trên đời lại tồn tại loại người vong ân phụ nghĩa mà toàn nói lời nhân nghĩa đạo đức không biết ngượng miệng,thật là mặt dày,vô sĩ! Có thật là người tốt sống không thọ, kẻ

xấu sống ngàn năm? Sao những kẻ này không chết hết cho không khí trong lành!

Bạch Chiêm đem người bảo hộ trong vòng tay ấm áp của hắn, từng chút từng chút vỗ nhẹ lưng nàng, Thư Tình chôn mặt thật chặt vào lòng hắn, hắn luôn đúng lúc nàng cần cho nàng chỗ dựa, cho nàng cảm giác bình yên, nàng không luyến tiếc, càng không thương cảm, đau lòng nhưng tim nàng lại có chút gì đó nghẹn nghẹn, chút gì đó khó nói nên lời chỉ khi được hắn ôm chặt vào lòng cái cảm giác đó mới từng chút, từng chút lắng dịu.

Nếu không phải có Trang Trạch Lương đỡ, lão thái thái đứng cũng không vững, biết hai tỷ đệ này oán hận bọn họ, nhưng không nghĩ lại hận sâu như vậy!

Cô nương nhà ai không phải thành thân, gả đi rồi vẫn cần nhà mẹ đẻ

làm chỗ dựa, có bất mãn cũng không dám làm quá, nhưng Trang Thư Tình mặc kệ mọi thứ, triệt để xé rách da mặt trước bàn dân thiên hạ, nàng không cần hậu thuẫn, không cần đường lui.

Lão thái thái nhìn nam nhân phía sau Trang Thư Tình, người này từ

đầu đến cuối không nói nửa lời, hắn chính là Bạch công tử màĐình nha đầu https://thuviensach.vn

đề cập, trong ý ngoài lời đều là coi trọng, bộ dạng tuấn tú như vậy, cũng khó trách.

Lão thái Trang gia vẫn không cam lòng,“ Thư Tình, ngươi thà nương tựa nam nhân này cũng không quay về với gia đình sao? Hắn còn đáng tin hơn cả người nhà?”

”Lão nhân gia ngài là đang nói gì ta nghe không hiểu, thứ nhất ta bằng chính đầu óc và đôi tay vất vả kiếm tiền tự nuôi sống bản thân không thẹn lương tâm, thứ hai ta được ai quan tâm, chăm sóc, thậm chí sau này ta thành thân với ai cũng không liên quan bất kỳ ai trong các người, thứ ba các người tuyệt không tư cách xưng hai chữ người nhà.”

Trang Thư Tình cũng không sợ ai bàn luận, Lãnh Sơn huyện này đã không còn gì để nàng quan tâm,nàng chỉ muốn mắng cho thống khoái, giải tỏa hết bức xúc, phẫn hận trong lòng, phát tác hết cả người thật thần thanh khí sảng.

”Các người nên nhớ rõ, tại lúc có được phần đồ cưới nương ta lưu lại, các người đã không còn chút quan hệ nào với tỷ đệ chúng ta, nếu cứ mãi dây dưa không dứt, ta sẽ không khách khí như hôm nay.”

”Trang Thư Đình, ta biết ngươi luôn muốn có được tất cả mọi thứ của ta, nhưng ta khuyên ngươi bỏ ý định đó đi, mọi việc trên đời đều được định sẵn, cái gì của ngươi sẽ thuộc về ngươi, không phải của ngươi cầu cũng không được.”

Người vây quanh theo hướng nhìn của Trang Thư Tình ào ào tránh qua, chỉ còn lại một mình Trang Thư Đình.

Thời khắc này, nàng thật hận, Trang Thư Tình giữa đám đông nói lời như thế không phải muốn làm bẩn thanh danh của nàng sao? Lại còn ngầm cảnh cáo nàng đừng tơ tưởng Bạch công tử, thời gian sẽ trả lời tất cả, để

xem đến cuối cùng ai là người chiến thắng.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Đình cái gì cũng không nói, thẳng lưng tiến đến đỡ tổ mẫu xoay người rời đi, lối ra vì mọi người vừa nãy dạt qua hai bên nên rất trống trải,cực kì thong dong.

Trang Thư Tình nhàn nhạt nói với Bạch Chiêm:“ Ngày mai chúng ta liền rời đi.” Bạch Chiêm nhẹ nhàng gật đầu.

Ngày mai liền đi rồi? Nghe được lời này Trang Thư Đình không khỏi dừng bước, sao nhanh như vậy!

Kế hoạch của còn chưa kịp thực hiện!

Nàng còn chưa nhìn thấyTrang Thư Tình mất tất cả!

Trang Thư Đình quay đầu, sắc mặt đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng, “ Tỷ

tỷ, muội biết chuyện lúc trước làm tỷ rất hận mọi người, nhưng đó là việc của trưởng bối, muội có tội gì?

Muội định im lặng trở về, nhưng càng nghĩ càng không cam lòng, muội không muốn tỷ muội chúng ta về sau gặp lại chỉ có thể mặt lạnh không nhìn.

Tỷ tỷ, muội không hiểu tại sao tỷ lại nói muội như vậy, trước giờ muội chưa từng cố ý cướp đoạt bất cứ thứ gì của tỷ, muội cũng chưa thực sự làm điều gì có lỗi với tỷ, sao tỷ lại ghét muội như vậy?

Dù tỷ không coi muội là muội muội nhưng muội chưa từng bất kính với tỷ, duy nhất muội cảm thấy có lỗi là thầm ngưỡng mộ Bạch công tử, muội biết là muội không nên, nhưng muội không có sai, muội biết tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, nhưng muội cam nguyện, sẽ không hối hận.”

”Thích? Ngươi thích ta, vì sao thích ta?”

https://thuviensach.vn

Thấy Bạch Chiêm tiếp lời, Trang Thư Đình mừng thầm, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, “ Không biết, muội chỉ cảm giác là thích, nếu có thế nói được rõ ràng, muội cũng không cần thống khổ như vậy.”

”Ngươi không rõ nhưng ta lại rõ, thiên tằm y, tử quan, thanh ngọc bội, xe ngựa... Những thứ này mới là cái ngươi thích.”

Bạch Chiêm từng bước một chầm chậm đến gần nàng, “Đương nhiên, khuôn mặt này của ta cũng là một nguyên nhân, nhưng mà những thứ này vẫn không phải toàn bộđúng không?”

”Khi yêu một người, sẽ thíchmọi thứ thuộc về người đó, mặc kệ là tốt hay xấu, đều sẽ trân trọng.”

”Ta cho ngươi một cơ hội.”

”Chỉ cần cho muội cơ hội, công tử sẽ hiểu tình cảm của muội.”

Bạch Chiêm nhìn về phía Thư Tình, hai người cách nhaukhông xa, ánh mắt lại ôn nhu lưu luyến, “Ta và người nhà của ngươi, ngươi chọn ai.”

”Nhưng mà...”

”Không có nhưng mà.”

Trang Thư Đình cắn răng, nàng làm sao nhìn không ra bản thânđang bị

người khác tính kế, nếu chấp nhận tức là chặt đứt quan hệ với người nhà, về sau không còn đường lui, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, nàng sợ nàng không còn đường nào thắng Trang Thư Tình.

Diện mạo tuấn tú, khí thế bất phàm, vừa nhìn liền biết quý nhân, người như vậy, dù làm thiếp của hắn nửa đời còn lại cũng không cần lo.

So với vinh hoa phú quý, một Trang gia tầm thường có đáng gì.

https://thuviensach.vn

Được, nàng cược một lần, nàng không tin mình lại thua kém Trang Thư Tình, nàng sẽ đoạt trái tim Bạch công tử từ trên tay nàng ta.

”Vì công tử, ta nguyện ý đánh đổi tất cả.”

”Đình nhi!”

Trang Thư Đình quay đầu về phía phụ thân, nước mắt nói đến là đến,

“Cha, nữ nhi bất hiếu, con thật sự thích Bạch công tử, xin người thanh toàn cho nữ nhi.”

Trang Trạch Lương tức giận sắc mặt tái xanh, ngu xuẩn, nàng sao có thể không nhìn ra nam nhân này đang đùa giỡn nàng?

Bạch Chiêm lúc này đã trở về bên cạnh Thư Tình, một trận gió thổi tới, theo bản năng mở áo choàng che chắn cho người trong lòng, lạnh nhạt nói với Trang Thư Đình “Ngươi chọn sai rồi.”

Trang Thư Đình phút chốc như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, mặt trắng bệch nhưng vẫn trấn định truy vấn, “Vì sao?”

”Nếu ngươi chọn gia đình, ta còn có thể liếc mắt nhìn ngươi, nhưng ngươi vì danh lợi lập tức dứt khoát từ bỏ người nhà, người như ngươi một chút tình thân cũng không có, sao có thể biết tình yêu là gì, còn dám nói thích ta?

”Đại nương có thể vì tình yêu vứt bỏ cả gia tộc, vì sao ta không thể...”

Bạch Chiêm châm chọc nhếch miệng, “Ngươi xứng so sánh với bá mẫu sao? Ngươi có thân phận gì, bá mẫu là thân phận gì? Người vứt bỏ

mọi thứ đi theo Trang Trạch Lương, đó là gả cho, hoàn toàn triệt để gả cho hắn, ngươi muốn học bá mẫu? Có thể, ta thành toàn ngươi, Trần Nguyên.”

”Có thuộc hạ.”

https://thuviensach.vn

”Đi hỏi cho nàng một hôn sự tốt.”

”Vâng.”

”Không, không.” Trang Thư Đình thấy tình huống đãchuyển biến đến mức không thể khống chế, nàng phát hiện nam nhân này thật lãnh tâm!

”Ngươi không thể làm hại ta như vậy, ngươi không có tư cách này, cha, cha, con muốn về nhà, mau, chúng ta về nhà.”

”Không thích ta? Vừa rồi không phải còn nói nguyện ý vì ta vứt bỏ tất cả? Ngươi nghĩ chuyện đã đáp ứng ta có thể thu hồi sao?”

Trang Thư Đình thực sự sợ, vừa lắc đầu vừa lui về sau, hận không thể

lập tức biến mất khỏi tầm mắt nam nhân này.

Mọi người vừa rồi còn có chút đồng tình với nàng nhưng nhìn tình cảnh hiện giờliền hiểu được, cái thích này không khỏi quá giả tạo.

”Nếu ta hỏi Thư Tình vấn đề kia, nàng căn bản không cần suy nghĩ, không chút do dự lựa chọn người nhà, vì người nhà, đừng nói một nam nhân, ngay cả mạng,nàng cũng nguyện đánh đổi, tình thân với nàng là quan trọng hơn cả, mặc dù hiện tại trong lòng nàng, ta không sánh bằng người nhà, nhưng khi ta đã là người trong lòng nàng, nếu ta gặp nguy hiểm nàng cũng sẽ không ngần ngại dùng mạng đổi mạng, đây mới gọi là tình, Trang Thư Đình, ngươi lấy gì để so sánh nàng? Luôn miệng nói thích, lại từ

miệng ngươi nói ra lời bẩn thỉu dẫm lên hai chữ tình cảm.”

Trang Thư Đình còn muốn biện giải, nhưng nghe đến đây chỉ có thể

ngậm chặt miệng.

Trời nổi gió, Bạch Chiêm không tiếp tục đả kích người nữa, dìu Trang Thư Tình xoay người về phòng.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Đình vừa cảm thấy tai qua nạn khỏi, định thở nhẹ một hơi, liền nhìn thấy người nam nhân gọi là Trần Nguyên kia đến trước mặt nàng cười tủm tỉm nói: “Ta làm việc luôn hướng đến hiệu suất, hai ngày sau, Trang tiểu thư chuẩn bị làm tân nương tử đi.”

”Không!”

”Lời nói của công tử nhà ta chính là lời vàng ý ngọc, không thể thay đổi, việc này, đã thành kết cục được định, cô nương hãy nhận mệnh đi.”

Trang Thư Đình trợn mắt, hôn mê bất tỉnh.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 75: Hối! Hận! Quá!

Ba người đi ra ngoài, thì hai người bị nâng về, Trần Kiều Nương gấp đến độ cả người run lên, vội cho người đi mời đại phu, còn chưa tới kịp hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra thì lại nghe được hạ nhân đến bẩm báo Trang Thư

Diệu lại ngất đi.

”Sao lại thế này, không phải đều tốt lắm sao?”

Trần Kiều Nương lúc này cũng muốn ngất xỉu đi, mấy ngày trước Diệu Nhi khổng hiểu làm sao luôn bị ngã xuống ngất đi, nhờ đại phu đến thì tìm không ra được nguyên nhân chứng bệnh, nhưng mỗi ngày đều cảm thấy choáng váng, biện pháp gì đều đã dùng hết, các loại được liệu quý giá cũng uống không ít, mắt thấy bệnh đã lắng được hai ngày, từ ngày hôm qua đến hôm nay cũng chưa có phát bệnh, bây giờ sao lại...

”Còn thất thần làm gì, nhanh đi mời đại phu.”

Tiểu súc sinh Trang Thư Hàn kia trúng đầu bảng, ba người nhà mình lại ngất đi, Trần Kiều Nương trực tiếp quy tội cho hắn, cảm thấy hai tỷ đệ

kia và mẹ con ba người các nàng trời sinh tương khắc, tốt nhất là cả đời cũng không cần có liên lụy, cả đời không qua lại với nhau, lợi ích gì giúp đỡ cái gì nàng đều không cần.

Những thứ kia dù cho có đem đến nhiều lợi ích, cũng không thể so sánh được với bỉnh an của nhi tử và nữ nhi mình.

Nước mắt rơi xuống, đang muốn nói chuyện với lão gia, vừa nhấc mắt lại thấy được sắc mặt lão gia lúc này nàng liền cảm thấy khiếp đảm, hai tiểu https://thuviensach.vn

súc sinh kia làm thế nào lại chọc đến lão gia?

Trang Trạch Lương lại đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kiều Nương, ánh mắt hung ác, hoàn toàn không có ôn nhu như quá khứ, “Sau khi Uyển Như chết, vì sao ngươi lại phải đối với tỷ đệ bọn họ

như vậy? Cho bọn hắn ăn cơm thừa canh cặn, để bọn họ quần áo rách rưới, ngươi là một độc phụ, như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy, ngươi chỉ cần đối tốt với con của Uyển Như chỉ bằng một hoặc hai phần so với Đình nhi và Diệu Nhi, thì hận ý của bọn họ sẽ không lớn như vậy. Độc phụ, độc phụ!”

Huyết sắc trên mặt Trần Kiều Nương nháy mắt mất hết, nhưng việc nàng làm. Chẳng lẽ không phải do mẹ chồng và trượng phu không tiếng động mà tiếp tục duy trì hay sao? Ở dưới cùng một mái hiên, bọn họ có sống được tốt hay không, người làm phụ thân nếu như có tâm sao có thể

không nhìn thấy.

Hiện tại lại muốn đổ tất cả lên đầu nàng?

Cố gắng đứng lên lấy thêm dũng khí, Trần Kiều Nương nén giọng hỏi lại,“Lão gia, ngài nói lời này không cảm thấy rất vô lý hay sao? Ta làm hết thảy những chuyện này là vì ai, ta là vì ai mà từ thê trở thành thiếp. Tình nguyện đi theo người ta hơn mười năm, ta là vì ai!”

Trang Trạch Lương lười dây dưa cùng nàng.”Ta đi chiếu cố mẫu thân, Đình nhi và Diệu Nhi ngươi hảo hảo chiếu cố, chờ khi Đình nhi tỉnh dậy, ngươi mau tiễn nàng đi.”

”Tiễn nàng? Đưa nàng đi đâu? Lão gia. Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, vì sao Đình nhi lại ngất xỉu, ngài còn muốn đưa nàng đi?”

Nói đến chuyện này, Trang Trạch Lương càng thêm tức giận, phất tay lên liền cho nàng một cái tát, “Ngươi dưỡng ra một nữ nhi thật tốt, trước mặt nhiều người như vậy nói thích một nam nhân, còn nguyện ý vì nam https://thuviensach.vn

nhân kia mà vứt bỏ gia đình, kết quả bị người ta hung hăng nhục nhã. Mặt mũi Trang gia đều bị nàng vứt hết, không đưa nàng đi, chẳng lẽ chờ đến khi bị người biết hết, không thể lập gia đình nữa sao?” Đời này Trần Kiều Nương chưa bị người ta động qua một đầu ngón tay. Vuốt nửa bên mặt đang nóng bừng một hồi lâu mới tiêu hóa lời này, cũng bất chấp mà khóc lóc om sòm, đau đớn đều ném sang một bên, liên tục hỏi, “Có phải vị Bạch công tử kia hay không? Vì sao lại có ép buộc gả nàng cho người khác? Nếu như gả cho Bạch công tử, đây chính là chuyện rất tốt...”

”Thối lắm!” Trang Trạch Lương hận không thể tiếp tục tát cho nàng một cái. Nghĩ đến từ khi Uyển Như qua đời, trong nhà càng ngày càng lụn bại. Tiền bạc cũng phải giám sát chặt chẽ, hắn không phải không hối hận, nếu hắn có thể đối với Uyển Như tốt một điểm, nếu Uyển Như còn sống...

Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy là Trần Kiều Nương này hủy đi hết thảy, cơn tức của Trang Trạch Lương lớn hơn nữa, “Bạch công tử kia là loại gia đình gì, làm sao có thể coi trọng loại nữ nhân tự động đưa đến cửa, ngươi cho là nữ nhi của ngươi là Thiên Tiên, ai đều muốn cướp hay sao? Cái gì mà đệ nhất nữ nhân của lãnh sơn huyện, nếu như ra khỏi nơi nhỏ bé như lãnh sơn huyện này, nàng tính là cái gì? Còn muốn gả

qua cho người ta, ngươi cũng không ngẫm lại nàng còn mệnh để hưởng hay không!”

Trần Kiều Nương có lẽ là người có ngàn vạn khuyết điểm, nhưng đối với nữ nhi của mình, nàng tuyệt đối là mẫu thân tốt nhất!

Nữ nhi bị người ta hạ thấp như vậy, nàng sao còn chịu được, nghe thấy lời nhục mạ như vậy liền mở miệng nói, “Đúng, Đình nhi không tính cái gì, vậy còn Trang Thư Tình thì tính là cái gì? Nàng còn không phải là từ thiếp đi lên? Bằng không Bạch công tử khí phái như vậy sao có thể để ý đến nàng? Nương chết cha không đau, nàng còn có thứ gì...”

https://thuviensach.vn

”Pằng!” Một tát này đánh vào mặt Trần Kiều Nương, nhưng cũng như

là đánh vào mặt của Trang Trạch Lương, nương chết cha không đau, cũng không chỉ là nương chết cha không đau, người làm cha như hắn có thể cho nữ nhi được cái gì? Tựa như Hàn nhi nói, hắn có thể có được ngày hôm nay, là do có Uyển Như dạy, có tỷ tỷ trân trọng, tự bản thân dụng công ngày đêm học tập, duy độc chỉ mình hắn là không có chút liên quan gì.

”Lão gia, ta sai rồi, thiếp thân không phải là cái ý kia, thiếp thân chỉ

là... Quá gấp nên hồ đồ.” Trần Kiều Nương phục hồi tinh thần lại bất chấp đau đớn trên mặt, lên qua ôm lấy Trang Trạch Lương khóc.

Chỉ là, hai bên gò má bị thũng xuống khiến nàng và câu nói “hoa lê đái vũ” chẳng liên quan gì với nhau.

Khuôn mặt này, đã có nếp nhăn, đúng rồi, nàng còn lớn hơn nửa tuổi so với Uyển Như.

Từ khi Uyển Như gả cho hắn đến lúc chết, vẫn từ dung, ưu nhã, ánh mắt rất bình tĩnh, nhìn không ra là yêu, cũng không nhìn ra được là hận, Trang Trạch Lương đột nhiên muốn biết khi đó Uyển Như đang nghĩ cái gì, có phải là hối hận hay không? Hối hận vì đã vứt bỏ hết thảy đi theo hắn, hối hận bản thân mình đã nhìn lầm người...

Tiểu thư Đổng gia a, đó là thiên kim tiểu thư chân chính!

Trang Trạch Lương nhắm mắt lại giấu đí cảm xúc khó chịu đang xông lên, khi mở mắt ra không chút nào lưu luyến đem Trần Kiều Nương đẩy ra, đi đến phòng chính.

Trần Kiều Nương lảo đảo lui về phía sau, nhờ có nha hoàn đỡ lấy mới không ngã nhào lên mặt đất.

Lúc này nàng như là mất hồn, ánh mắt vừa rồi của lão gia... ánh mắt vừa rồi...

https://thuviensach.vn

”Phu nhân, đại phu đến.”

Đúng rồi, hiện tại nàng đã là Trang phu nhân, đù cho trong lòng lão gia đối với nàng có bất mãn cũng không có khả năng hưu nàng, nàng có cô, còn có một đôi nhi nữ, lão gia không thể bỏ nàng.

Vén tóc qua thái dương, Trần Kiều Nương quay lưng thu thập dung một chút nhan mới đi ra cửa, hiện tại việc nàng phải làm, chính là làm thế

nào để chăm sóc tốt cho một đôi nhi nữ của nàng.

Ở bên kia, Trang Thư Tình chậm rãi uống xong một chén trà nóng, trong lòng lạnh như băng mới dần dần thối lui.

Ngẩng đầu cười cười với hai người đang lo lắng không cho nàng kia,

“Tỷ không sao.”

”Đệ còn cho rằng trong lòng tỷ tỷ không có hận ý lớn như vậy...”

”Lúc trước tỷ tỷ cũng cho rằng như vậy, nhưng cũng là tỷ xem thường chấp niệm trong lòng.” Loại hận ý này làm tràn từ tứ chi bách hải ra ngoài, khiến nàng không thể khống chế nổi.

Tính cách của thân thể này khiếp nhược, nhưng tất cả mọi thứ nàng đều biết, chuyện nhớ kỹ cũng nhớ rất kỹ, chỉ là nàng quá yếu, không biết phải làm như thế nào mới có thể phát tiết hận ý trong lòng, lúc này rốt cục đã có cơ hội, Trang Thư Tình cảm thấy, bộ dáng khi đó của mình nhất định rất dọa người.

”Bạch Chiêm, chàng thực sự tính bắt Trang Thư Đình lập gia đình sao?”

Bạch Chiêm một tay chống đầu, nhẹ ‘Ừm’ một tiếng.

Không có giải thích, cũng không biết cái này có gì không ổn.

https://thuviensach.vn

Trong đầu Trang Thư Tình chuyển qua mấy ý niệm, dứt khoát mặc kệ, loại nữ nhân tình nguyện vứt bỏ gia đình cũng muốn đi lên, đáng thương là những cảm xúc của nàng ta thể hiện đều lãng phí.

Huống chi, kỳ thực nàng cũng không thấy đáng thương cho nàng ta, nếu như Bạch Chiêm thật sự là tên ăn chơi trác táng, nói không chừng nàng sẽ thực sự thành công, đến lúc đó Trang Thư Tình nàng liền trở thành chuyện cười, khi nàng ta quyết định chuyện này đã từng nghĩ đến có thể

xay ra như vậy sao?

Nhưng trong lòng nàng ta chắc chắn sẽ khẳng định là không xảy ra, chỉ cần bản thân mình sống tốt, cần gì quản người khác sống hay chết, đây mới là Trang Thư Đình.

Một khi đã như vậy, thì đi mà gánh vác hậu quả.

”Đã có người đi Khê Thủy Trấn báo tin vui, ngày mai chúng ta sẽ có thể trở về, tổ bá phụ phỏng chừng đã mở từ đường cúng tổ tiên, nói chúng ta nhanh chóng trở về.”

”Được, Trần Nguyên, ngươi chỉ có thời gian hai ngày, mau chọn ngươi sớm, không nên chậm trễ.”

Trần Nguyên khom người xác nhận, dư quang khóe mắt đảo qua tỷ đệ

hai người cũng không có nhiều thâm một lời, trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi.

Bọn họ luôn ngóng trông có người có thể thay thế được lão phu nhân, nhưng người kia không thể là người quá dơn thuần mà không có điểm mấu chốt, tính tình công tử, dù có sống cả đời cũng khó có khả năng trở thành người tốt trong miệng người khác, nếu như có một người có thể dẫn dắt công tử tìm ra phương hường, sự tình khẳng định sẽ tốt hơn nhiều.

Hiện tại xem ra, không có ai thích hợp hơn Trang tiểu thư.

https://thuviensach.vn

Sáng sớm hôm sau, đoàn người xếp hành lý trở về Khê Thủy Trấn.

Xe ngựa đã chuẩn bị xuất phát từ sớm, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng pháo ầm ĩ truyền đến không ngừng, tuy rằng ngựa đã được huấn luyện, nhưng nhìn tình huống trước mắt này Trang Thư Hàn cũng không muốn tiếp tục ngồi trong xe ngựa.

Xe ngựa ngừng lại, Trang Thư Hàn liền bước xuống, tiếng pháo dù lớn cũng không thể che được âm thanh nghị luận ồn ào lọt vào tai, khiến cho tim hắn đập có chút nhanh.

Thanh Dương Tử dắt một con ngựa đến, Trang Thư Hàn nhận lấy dây cương, không quá thuần thục xoay mình lên ngựa, cũng may là không có trở ngại gì lớn.

Trang Thư Tình vén rèm lên đệ đệ hiện tại đang ngồi trên ngựa một chút, thân thể rõ ràng cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng ra vẻ tự nhiên, nên nhịn không được cười nói: “Hẳn là hôm nay ta nên cho đệ ấy mặc một thân hồng bào.”

”Sẽ có một ngày kia.” Hồng bào trên người, cưỡi ngựa hồi gia, chỉ cần tiểu tử kia cố gắng, chưa hẳn là không đợi được có ngày như thế.

Một nhà Trang Trạch Lương kia vẫn phải chú ý, nếu bọn họ càng có nhiều chủ ý đánh lên người Thư Hàn, thì Thư Hàn sẽ càng nỗ lực khiến cho bọn họ hối hận đến chết.

Cửa lớn Trang gia được mở ra, Trang Trạch Dân dẫn một đám nam đinh trong nhà đang chờ ở dưới bậc.

Sau khi nhận được tin tức từ hôm qua, Trang Bình Chí liền tự mình đốc thúc hạ nhân đem tất cả cửa, cầu thang, mỗi một chỗ đều tẩy rửa sạch sẽ, sáng sớm hôm nay đã lại quét dọn thêm một lần, ngay cả bụi cũng sờ

https://thuviensach.vn

không thấy mới hài lòng gật đầu. Nghe động tĩnh càng ngày càng gần, Trang Trạch Dân có chút đứng ngồi không yên.

Đỗ đầu, đứa nhỏ mười tuổi đỗ đầu bảng, nghe được tin tức này, cả

đêm hắn không ngủ, buổi sáng khi đi thỉnh an phụ thân, nhìn vẻ mặt của phụ thân nhìn như cũng giống như hắn.

Nhưng trong lòng hắn cũng lo lắng, chỉ sợ Thư Hàn còn quá nhỏ, tâm tư sẽ có chút tự kiêu, như vậy, về sau không thể thăng tiến, cứ như vậy tiền đồ của hắn sẽ bị huỷ

Nhìn thiếu niên cưỡi ngựa đi tới. Thần thái của tiểu thiếu niên rất phấn khởi, ánh mắt lộ ra vẻ cao hứng, có tự tin, nhưng không có kiêu ngạo tự

đắc, đứa nhỏ này, so với suy đoán của bọn hắn đều vượt xa hơn nhiều.

Trang Thư Hàn xoay người xuống ngựa, tiến lên ôm tay vái chào,

“Đại bá, tiểu tử không có khiến ngài thất vọng.”

Trang Trạch Dân dùng sức vỗ vỗ vai hắn, vừa lòng không thôi, “Hảo hài tử, làm tốt lắm, con thực sự đã giúp cho Trang gia chúng ta nở mặt nở

mày.”

Nhìn đến hai người đang từ trên xe ngựa bước xuống, Trang Trạch Dân lại vỗ vỗ bả vai hắn hai cái rồi đi qua.

”Ngày hôm qua đã báo tin vui đến gia tộc, cha rất cao hứng, nói thẳng ra chính Thư Hàn không chịu thua kém, sáng sớm đã giám sát mọi người thu don từ đường, chờ đợi hai con.”

Đến bái từ đường cũng không có chuyện gì cho nữ nhân làm, Trang Thư Tình cười dịu dàng nói, “Vậy thì không trì hoãn, Thư Hàn, đệ mau theo đại bá đi.”

”Ý tứ của tổ bá phụ ngươi là cũng muốn ngươi đi theo.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình ngẩn người, chợt lắc đầu, “Tâm ý của tổ bá phụ và đại bá con nhận, chỉ là không cần thiết phải làm như vậy, Thư Hàn là trưởng nam trong gia đình, có đệ ấy đi là đủ rồi.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 76: Ngươi Cứ Việc Mắng, Ta Nhận!

Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!

Mặc kệ Trang Trạch Dân có thuyết phục như thế nào thì cuối cùng Trang Thư Tình cũng vẫn là không đi. Tuy rằng quy củ lập nên là để phá vỡ, nhưng phải phá vỡ một cánh đáng giá, chút việc nhỏ này, không quá trọng yếu. So với ít ngày trước nàng ở đây, Trang Thư Tình rõ ràng cảm giác thái độ của mọi người trong gia tộc đối với nàng không giống nhau.

Không thể nói là bọn họ xu lợi, nhưng mà xu cát tị hung (*) chính là bản tính của nhân loại mà thôi, cái này nàng nàng có thể lý giải được, nhưng mà nàng cũng không muốn dung túng, trước mắt liền thấy ba tộc thẩm đang bị Nam Châu khéo léo từ chối ngoài cửa.

(*) tránh hung tìm cát: tìm điều lợi, tránh điều hại Khi Trang Thư Hàn trở về thì đã sắp đến trưa.

Giữa trưa Trang gia có mở tiệc.

Căn bản là còn có người đề nghị phải mở tiệc mời khách khứa đến chúc mừng nhưng Trang Thư Tình lại không đồng ý, nói, “Nếu như Thư

Hàn có thể đỗ Trạng Nguyên, thì việc mở tiệc lớn mời khách khứa không có gì là sai, nhưng hiện tại, đệ ấy còn kém rất xa.”

Tất nhiên là bây giờ không ai dám không coi trọng lời nói của nàng, cuối cùng cũng chỉ mở tiệc ở Trang gia, người một nhà cùng ăn với nhau.

https://thuviensach.vn

”Tổ bá phụ, đại bá, chúng con ngày mai ở đây thêm một ngày nữa, sau đó sẽ trở về Hội Nguyên Phủ.”

”Nên trở về, nên trở về.” Trang Bình Chí liên tục gật đầu, “Kỳ thi tiếp theo phải đến tháng tư, thời gian không còn nhiều, Hàn tiểu tử, con phải giữ

vững khí thế như hiện tại, bây giờ còn không phải là lúc có thể thả lỏng.”

”Con đã biết.”

Trang Thư Tình đứng lên rót rượu, “Sau khi thi phủ chính là thi viện, mặc kệ kết quả như thế nào, con cũng sẽ cho người về báo tin cho ngài, nếu như không phải có sự tình gì đặc biệt, thì trong thời gian ngắn hẳn là tỷ đệ

chúng con sẽ không trở lại, tổ bá phụ, ngài phải bảo trọng nhiều hơn.”

”Ta sẽ.” Trang Bình Chí cười mị mắt.”Trang gia ta có hai đứa cháu tài giỏi như vậy, ta nhất định sẽ nỗ lực sống lâu thêm vài năm nữa, chờ đến khi Thư Hàn đạt được tiền đồ rộng mở. Nhưng mà, Tình nha đầu à, tổ bá phụ

có chuyện này muốn cầu ngươi.”

”Tổ bá phụ cứ nói, vừa lúc con cũng có chuyện này muốn thương lượng cùng với tổ bá phụ đại bá, không bằng con nói trước đi?”

Phụ tử hai người nhìn nhau, “Nói đi.”

Trang Thư Tình nâng cốc trà lênn uống ngụm nhuận miệng, Nói:

“Trước mắt Thư Hàn vẫn còn nhỏ, người làm tỷ tỷ như con đây không thể

không thay hắn nghĩ nhiều một chút. Nếu như con nói không tốt, nhị vị

cũng đừng có giận con.”

”Từ trước đến giờ chuyện ngươi làm đều vì Hàn tiểu từ, chúng ta không có tư cách xen vào nửa câu.”

”Vâng, lời này của con, vẫn là vì hắn.” Ôn hòa nhìn đệ đệ. Trang Thư

Tình thở dài nói: “Thư Hàn có thể đỗ đầu, công lao của người làm tỷ tỷ tất https://thuviensach.vn

nhiên là lớn nhất, cũng là do Thư Hàn dụng tâm cố gắng dùi mài kinh sử, về phần này con không thể giúp hắn cái gì, chỉ có thể tận lực giúp cho Thư

Hàn có một hoàn cảnh học tập tốt nhất, vì tương lai của đệ ấy mà tính toán.”

”Tổ bá phụ ngài muốn nói gì con cũng có thể đoán được phần nào, nhưng mà con không thể đáp ứng, cũng không là con không niệm thân tình, không muốn tốt cho người của gia tộc. Mà ngược lại, hi vọng gia tộc có thể

có thêm nhiều người có tiền đồ, càng có tiền đồ càng tốt. Một gia tộc nếu như chỉ trông cậy vào một người, căn bản là sẽ không ổn.”

”Vậy ngươi...”

Trang Thư Tình lắc đầu, “Thư Hàn là đứa nhỏ có căn cơ nhất mà con từng thấy, nhưng nhiều hơn là vì hoàn cảnh ép buộc hắn phải không ngừng tiến tới phía trước, những người khác không thể học được. Cho nên, ta không thể đồng ý việc tổ bá phụ cho người đến cạnh đệ ấy, như vậy cũng vô ích. Những người khác dù có theo cũng không thể học được từ hắn cái gì,nhưng mà ta nguyện ý bỏ vốn để mở kiến tộc học (*).”

(*) trường dạy học riêng cho người trong tộc

”Kiến tộc học...” Trang Bình Chí nhắc tới câu này, ánh mắt càng lúc càng sáng, “Giống như những trường học của gia tộc lớn?”

”Đúng vậy, Trang gia là dòng dõi thư hương, gốc rẽ vốn bền vững, chỉ

là thiếu đi chỉ dẫn, không biết nên bỏ sức và đi theo hướng nào, sau khi trở

về Hội Nguyên Phủ con sẽ nghĩ biện pháp mời vài tiên sinh có tài đến đây, có thể sẽ cải thiện được phần nào.”

Trang Thư Tình đưa một tấm ngân phiếu qua.

”Một ngàn lượng?! Từ đâu mà con có nhiều bạc như vậy!”

https://thuviensach.vn

”Đây là một phần con tích góp được trong nửa năm qua, người có tâm học tập ở trong tộc có thể giúp đỡ chuẩn bị giấy và bút mực cũng như

những khoản chi khác, lương dạy học hàng tháng của tiên sinh đều do tỷ đệ

chúng con chi trả, nhưng mà có một chuyện tất cả phải nhớ kỹ, sẽ phái người đến kiểm tra định kỳ, trong tộc chỉ cần tìm một nơi để mở trường là được.”

Trang Bình Chí muốn nói gì đó, nhưng nhìn tấm ngân phiếu này, hắn cảm thấy dù có nói cái gì cũng đều là dư thừa.

Chuyện tốt như vậy, hắn không thể không đáp ứng.

Không phải gia tộc nào cũng có thể có được một nha đầu ưu việt như

vậy, không phải là nàng cho gia tộc thiện ý tốt nhất, đơn giản là nàng không muốn gia tộc đặt áp lực quá lớn lên một mình Thư Hàn, nàng hiểu rõ ràng đạo lý dục tốc bất đạt.

”Chỉ cần bọn họ có thể đậu thi huyện bằng chính khả nàng của mình, về khoản phí học sau này hết thảy đều do con phụ trách, chỉ cần con có thể

giúp, tuyệt sẽ không chối từ.”

”Tình nha đầu, này...”

”Con cũng có yêu cầu của mình.”

”Ngươi nói.”

Ánh mắt Trang Thư Tình vốn bình tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén,

“Không được đem lòng tốt của tỷ đệ chúng ta tỷ mà lợi dụng, chúng ta vốn không có nghĩa vụ này, việc chúng ta làm không cần ai phải cảm kích, cũng không cần bất kỳ ngoại lệ nào, thứ chúng ta muốn chính là một đám người biết phân tốt xấu, là một tộc nhân biết nỗ lực tiến tới, là một con người có tâm, có thể trở thành hậu thuẫn của gia tộc để tỷ đệ chúng ta có thể dựa vào, nếu như không đạt được yêu cầu của ta, thì chớ có trách tỷ đệ chúng ta https://thuviensach.vn

từ bỏ Trang gia giống như đã từng từ bỏ Trang Trạch Lương, tổ bá phụ, lời ta nói tuy vô tình, nhưng việc ta làm còn có thể vô tình hơn, bạc của ta không phải là từ trên trời rơi xuống, đối với gia tộc, ta đã tận lực giúp đỡ.”

Một ngàn lượng, cho dù người trong Trang gia nhiều như vậy nhưng muốn xài hết cũng phải dùng tới không ít thời gian, một ngàn lượng, cũng đủ để khiến khiến cho người đang đến đường cũng có thể làm ra chuyện xấu xa, một ngàn lượng này, cũng là do nha đầu kia tân tân khổ khổ vất vả

kiếm về.

Trang Bình Chí than thở một tiếng, mặc dù biết một ngàn lượng này Tình nha đầu kiếm được không dễ dàng, nhưng hắn cũng không thể đẩy ra, số tiền này này đối với gia tộc mà nói thật sự quá trọng yếu.

”Lão nhân ta còn sống một ngày sẽ đem toàn lực trông coi Trang gia một ngày, nếu ta chết còn có đại bá ngươi, trên đời này là có một người không biết phân biệt nhân tình giống như phụ thân ngươi, nhưng không phải tất cả mọi người cũng đều như thế, lời ngươi nói ta chắc chắn nhớ kỹ, ở trong tộc sau này, phàm là người có tiền đồ, cũng đều sẽ nhớ tới ân của ngươi.”

Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta làm như vậy có vẻ như là vì gia tộc, nhưng nếu như xét đến cùng thì hành động này của ta chính là vì Thư Hàn, nói là ích kỷ cũng không đủ, ta bỏ tiền ra chủ yếu chính vì mong muốn về

sau có thể có người giúp đỡ cho Thư Hàn, tuổi của đệ ấy còn nhỏ, nhưng có danh sư chỉ đạo, bên trên còn có hai vị sư huynh có tiền đồ, ta tin tưởng trong tương lai hắn sẽ có ngày thành tài, hiện tại làm chuyện này đúng là có chút sớm. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất thì vẫn nên chuẩn bị chu đáo.

Những người khác ở trong tộc có tiền đồ cũng không phải là chuyện xấu, nói không chừng về sau tỷ đệ chúng ta còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.”

https://thuviensach.vn

”Nếu thực sự có ngày ấy, bọn họ báo ân của ngươi ân cũng là việc phải làm.” Trịnh trọng đem ngân phiếu giao cho nhi tử, Trang Bình Chí nhìn về phía Trang Thư Tình, “Ta thay mặt mọi người Trang gia đa tạ

ngươi, tuy rằng là một người làm trưởng bối lại nhận bạc của vãn bối thật sự là không nên, nhưng tình huống trước mắt của Trang gia thực sự rất không tốt. Không còn chút bạc dư thừa nào để làm việc này, cho nên ta liền vì cái nhà này mà mặt dày nhận lấy.”

Nói xong. Trang Bình Chí đứng dậy xoay người cúi mình với Trang Thư Tình,

hành động này khiến cho Trang Thư Tình vội vàng nhảy lên, “Tổ bá phụ, ngài làm như vậy là muốn cho ta giảm thọ sao.”

”Tổ bá phụ, nhất định con sẽ có tiền đồ.” Trang Thư Hàn tiến lên đỡ

người ngồi xuống, bình tĩnh, nhưng kiên định.

Trang Bình Chí vỗ vỗ tay đứa nhỏ đang đỡ mình dậy, Trang gia, cuối cùng cũng có thể nhìn ra được hi vọng.

Ngày kế, khi hai tỷ đệ hai rời đi cơ hồ tất cả mọi người Trang gia đều ra ngoài tiễn đưa.

Sáng sớm Trang Bình Chí đã đem kiến lời nói hôm qua của Thư Tình nói cho toàn tộc, ít nhất tại giờ phút này, tất cả mọi người đều nhớ đến ân tình của Trang Thư Tình. Thái đội đối với đôi tỷ đệ này phá lệ khách khí.

”Tình nhi, Mẫn Nhi ta đành phó thác cho con, con hãy dạy cho nàng.

Ta không trông cậy vào một ngày nàng sẽ trở thành người xuất sắc như con, nhưng ít nhất thì cũng phải can đảm hơn một chút, tính tình lanh lợi hơn chút là được, ít nhất cũng không thể bị người khác khi dễ.”

”Đây chính là bá nương người nói đó, đến lúc đó ta gả tỷ ấy ra ngoài người cũng đừng trách ta nhiều chuyện.”

https://thuviensach.vn

”Ta còn đang mong con có thể nhiều chuyện thêm một chút đây.” Chu thị cười cười, khuôn mặt hiện lên nếp nhăn nơi khoé mắt, “Mẫn Nhi đi theo con. Ta liền cảm thấy yên tâm.”

Trang Thư Tình đang muốn nói thêm, thì một chiếc xe ngựa ở bên kia chạy như bay đến. Một đường cuốn lên rất nhiều tro bụi, Trần Kiều Nương cơ hồ như té từ trên xe ngựa xuống, tóc tai đều rối mù.

”Trang Thư Tình! Tiểu súc sinh như ngươi sẽ không được chết tử tế...

Buông ra ta, buông ra ta!”

Sắc mặt đám người Bạch Chiêm đang dựa vào xe ngựa ngay lập tức trầm xuống nhìn về phía Trần Kiều Nương đang bị chế trụ, “Đã không nói được lời bình thường thì miệng còn giữ lại để làm gì, lập tức khâu lại.”

Thanh Dương Tử lập tức hưng phấn tiến lên, từ khi nhìn thấy Trang tiểu thư khâu miệng vết thương, hắn luôn luôn chuẩn bị một bộ kim chỉ tùy thân, tùy thời thi triển thân thủ.

Đây chẳng phải là, cơ hội tới rồi sao.

”Buông ra ta, buông ra ta...”

Chu thị nhẹ nhàng huých xuống tay Trang Thư Tình, nàng vốn không thích vị Trần Kiều Nương này, ngay lúc này Bạch công tử đang ở cửa lớn Trang gia sao không cho người ngăn lại, làm cho thể diện của Trang gia đều mất hết.

Nhưng chặn lại... Chặn lại như thế nào?!

Trang Thư Tình vẫn đang đợi cho đến khi Thanh Dương Tử lấy kim ra bắt đầu chuẩn bị hành động mới mở miệng, “Đợi một chút.”

Thanh Dương Tử dừng động tác lại, hơi mất hứng quay đầu lại.

https://thuviensach.vn

”Trần thị, có phải ta rất dễ khi dễ hay không?” Trang Thư Tình đi đến trước mặt Trần Kiều Nương, làm như không thấy được nàng đang bị chế

trụ đến không thể động đậy, “Rõ ràng là ngay cả nợ cũ ta cũng lười tính với ngươi, thầm nghĩ muốn nhắm mắt làm ngơ với ngươi, vì sao ngay cả điểm ấy, ngươi cũng không thể nhận ra được?”

Trần Kiều Nương chật vật không chịu nổi quỳ rạp trên mặt đất, mặt dính bụi, nước mắt chảy xuống trông càng thêm thê thảm, “Là ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, chuyện trước kia coi như là ta có lỗi với các ngươi, ngươi buông tha cho Đình nhi được không? Nàng lại có muôn vàn không phải nhưng dù gì cũng là thân muội muội của ngươi, ngươi buông tha nàng đi.”

”Ta chỉ có đệ đệ, không có muội muội, còn có một điểm,ngươi nói sai rồi.” Trang Thư Tình ngồi xổm xuống nhìn nàng, “Từ đầu đến cuối không phải ta không phải với nàng, mà là nàng ta đến khiêu khích ta, người nàng đắc tội cũng không phải ta, là Bạch công tử, ngươi cầu sai người rồi.”

Trần Kiều Nương hận không thể giết chết Trang Thư Tình, không thể

tưởng tượng những sính lễ trong nhà mới đưa đến hôm qua, sáng sớm hôm nay đều không cánh mà bay, người lại bị đánh cho hôn mê rồi ném cho nữ

nhi, nàng không thể nhẫn nhịn được.

Nàng không thể khiến cho cả đời này của Đình nhi cứ như vậy mà hủy đi.

”Thư Tình, ngươi thay ta van cầu Bạch công tử, đồ cưới này của ngươi ta không cần, đều để lại cho ngươi hết, cho ngươi tất cả, ngươi thay ta van cầu tình đi.”

Bất kỳ người nào nếu có bộ dáng như vậy, Trang Thư Tình sẽ cảm thấy xót xa, sẽ mềm lòng, nhưng mà nhìn thấy người trước mắt này bị như

thế, nàng chỉ cảm thấy thật xả giận.

https://thuviensach.vn

Nàng chẳng phải chưa nghĩ đến chuyện muốn mượn danh Bạch Chiêm đến thu thập toàn gia kia, chỉ là dù có thu thập thế nào cũng không thể đụng đến nhân mệnh, nếu như cả nhà đó đều chết hết thì sẽ không còn thấy được tiền đồ sau này của Thư Hàn rồi, Thư Hàn càng có tiền đồ, bọn họ lại càng khó chịu, đây mới là trả thù của nàng.

”Ta cũng đã từng tuyệt vọng cầu xin ngươi như vậy, lúc mẫu thân mới qua đời nửa năm kia, ta đã cầu ngươi vài lần, lời ngươi nói, vẻ mặt lúc đó của ngươi, mỗi khi ta nhớ tới đều cảm thấy rùng mình, hiện tại đến phiên ngươi tuyệt vọng, ta vì sao lại phải cầu tình thay ngươi? Vô tình cũng được, ngoan độc cũng được, ngươi cứ việc mắng, ta nhận.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 77: Đưa Người Lên Kiệu Hoa

Xe ngựa đã đi xa, chỉ còn lại một phụ nhân nằm dưới đất chật vật không chịu nổi.

Lời nói khí phách trước khi Trang Thư Tình rời đi kia, cùng với ánh lợi hại như có như không đảo qua, rất nhiều năm sau, người của Trang gia vẫn còn nhớ rõ cảnh này.

Ngày đó Trang Thư Tình biểu lộ ra hàn ý, khiến cho lòng người Trang gia càng thêm cố kị, người muốn tiến lên, tâm tư là không thể thiếu.

Lúc này, bọn họ thật sự tin tưởng chỉ cần làm được theo như lời của Trang Thư Tình, thì việc sau khi đậu được thi huyện, hết thảy đều không thành vấn đề. Còn chưa nói tới việc, nàng chỉ là cô nương khuê tú chưa gả, tuy không khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng, nhưng cũng để cho bọn họ

kính trọng ít nhiều. Bả vai nàng không đủ dày cũng không sao, bọn họ có thể giúp đỡ, vóc dáng không đủ cao cũng vẫn không là gì, vóc người bọn họ không lùn, thứ bọn họ muốn, chính là thời điểm bọn họ cần thì có thể

giúp bọn họ một tay để cho bọn họ có thể đứng vững vàng, những chuyện sau này bọn họ có thể tự mình giải quyết.

Thanh Dương Tử sau khi xong chuyện liền bước lên xe ngựa, sùng bái nhìn Trang Thư Tình, toàn thân đều lộ ra vẻ hưng phấn.

Bạch Chiêm một cước liền đá hắn ra ngoài, nha hoàn hiểu ý kéo cửa lại canh giữ ở gian ngoài, ánh mắt nhìn Thanh Dương Tử đều là trêu tức, tư

https://thuviensach.vn

thế đáp đất này của Thanh Dương Tử khiến cho mấy người bọn họ ôm bụng cười thành đoàn. Âm thầm than.

Trang tiểu thư uy vũ, Trang tiểu thư khí phách, khiến cho khí thế của công tử nhà hắn đều bị áp chế.

Ngay vừa rồi, hắn cảm thấy Trang tiểu thư giống như đã được tháo gỡ

khỏi trói buộc, so với người lúc trước luôn chịu bó tay bó chân rõ ràng là có sự bất đồng, mặc kệ là vì sao. Hắn đều cảm thấy đây là chuyện tốt, tưởng tượng đến bộ dáng Trang tiểu thư hất tay mụ điêu phụ đứng mắng chửi người, Thanh Dương Tử cười càng thêm cổ quái.

Tuy rằng bên trong buồng xe Trang Thư Hàn vẫn còn đó. Nhưng Bạch Chiêm cũng không chịu thu liễm, trên mặt mang theo ý cười, lan tràn tới tận khoé mắt, ánh mắt đều trở nên nhu hòa.

Hắn không sợ Thư Tình mượn tay hắn làm việc, cũng không sợ Thư

Tình có suy nghĩ đáng sợ, hắn chỉ sợ Thư Tình tự làm uỷ khuất bản thân mình.

Nếu như mỗi ngày Thư Tình đều có thể giống như vừa rồi, thì hắn sẽ

càng thêm cao hứng.

Như là biết hắn đang nghĩ cái gì, Trang Thư Tình tà tà liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía đệ đệ đang trầm tĩnh, “Cảm thấy tỷ tỷ làm quá mức sao?”

”Làm sao có thể!” Trang Thư Hàn vội vàng lắc đầu, trên mặt có chút rõ ràng, “Lúc trước đệ đỗ đầu, kỳ thực cũng có chút đắc ý, cảm thấy mình mới mười tuổi đã có thể đứng đầu cả một kì thi, chưa nói trước được chuyện sau này nhưng bây giờ có lẽ cũng là người đầu tiên có thành tích như vậy khi mới ở lứa tuổi này, hơn nữa tỷ tỷ rất cao hứng, đệ liền có chút lâng lâng.”

https://thuviensach.vn

Cúi đầu, thanh âm của Trang Thư Hàn thấp hơn chút, “Đệ chỉ lo đắc ý, tỷ tỷ cũng đã vì đệ mà suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó, khi chúng ta rời khỏi lãnh sơn phải lấy ngọc bội của mẫu thân đi cầm mới dám đến Hội Nguyên Phủ, hiện tại tỷ tỷ lại lấy ra một ngàn lượng... Nếu không phải vì ta, tỷ tỷ cần gì phải làm như thế. Một ngàn lượng này cũng đủ cho tỷ đệ

chúng ta tiêu xài cả đời.”

”Một ngàn lượng, sao có thể tưởng tượng được chúng ta có thể tích góp được nhiều như vậy, cũng không phải khó tránh như vậy, đệ thật có thể

tin rằng đó là bạc mà chúng ta tích góp được sao? Tổ bá phụ khẳng định là không tin.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn thấy đệ đệ xúc động lớn như

vậy, Trang Thư Tình vẫn cảm thấy cao hứng. Nàng thật sự lo lắng, không biết rằng mình nuôi dưỡng đứa nhỏ này có gì sai sót không.

”Gia tộc có thể không giúp ngươi lên, nhưng nhất định sẽ không kéo chân sau của ngươi. Một ngàn lượng này, tỷ cũng không trông cậy vào nó thực có thể tạo được tác dụng lớn, chỉ cần bọn họ chuyên tâm dốc lòng học tập, nhiều hiểu đạo lý hơn một chút, không hoành hành nơi quê nhà, không ỷ thế hiếp người, thì mục đích của tỷ tỷ đã có thể đạt được, Thư Hàn, đệ

phải nhớ kỹ, đệ không phải chỉ có một người, cả đời đệ cũng không thể

thoát được liên quan gia tộc Trang gia này, nếu đã không thoát được, vậy thì phải tận lực mà đưa bọn họ đi lên, trước phải tề gia, sau mới có thể giúp nước, trong lịch sử, thành danh một đời của danh thần bị huỷ trong tay gia tộc cũng không thiếu, nhất định phải sắp xếp cho tốt.”

”Tỷ, Đệ đã biết phải làm sao.” thái độ Trang Thư Hàn dị thường nghiêm túc, tỷ tỷ rất ít giảng đạo lý với hắn, cho dù những đạo lý kia hắn đều đã hiểu, nhưng chỉ cần tỷ tỷ nói ra, hắn cố gắng ghi nhớ trong lòng.

”Tỷ tỷ biết đệ đều hiểu hết, Trang gia tuy rằng có một Trang Trạch Lương, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là gia tộc giữ vững tác phong, có tổ

bá phụ ở đây, cũng không cần chúng ta hao phí nhiều tâm tư, đệ chỉ cần quản chuyện trước mắt, vững bước tiến về phía trước là được. Đệ chỉ cần https://thuviensach.vn

nhớ kỹ, đệ càng có tiền đồ thì càng có quyền lên tiếng, lời nói ra mới có thể

khiến cho người khác kiêng kị, những chuyện còn lại, hết thảy đã có tỷ tỷ.”

”Tỷ tỷ, đệ sẽ không khiến cho tỷ vất vả lâu thêm nữa.”

”Tỷ tỷ chờ.”

Bạch Chiêm tận mắt nhìn thấy một màn này, tỷ tỷ dạy rất dụng tâm, đệ

đệ cũng nghe rất nghiêm cẩn, hắn cảm thấy Trang Thư Hàn có một người tỷ tỷ như vậy quả thực là phúc ba đời hắn có được, Thư Tình chỉ cần dụng tâm với hắn một nửa so với đệ đệ nàng, hắn đã cảm thấy thỏa mãn.

Mà lúc này Trang gia đang là một mảnh hỗn loạn.

Trang Thư Đình cầm cây kéo đặt ngay yết hầu, tóc tai tán loạn, xiêm y dính bụi, thanh âm cũng giấu không được lộ ra tuyệt vọng, “Cút, toàn bộ

cút ra khỏi nhà ta, nếu như các ngươi muốn bức ta, ta liền chết trước mặt các ngươi, khi nha môn đến thì để cho người ngoài nhìn xem, kẻ làm tỷ tỷ

như ả đã bức tử muội muội mình như thế nào.”

Trần Nguyên chẳng những không lui về phía sau, ngược lại bước chân còn rất thong thả tiến về phía trước, “Muốn chết? Có thể, ngươi chết rồi thì việc hôn nhân này liền không cần tính nữa, chết đi.”

”Ngươi là ác ma!” Trang Thư Đình hô to, đâm kéo xuống, máu đỏ

tươi theo cần cổ chảy xuống.

Trần Nguyên đương nhiên sẽ không để cho nàng chết, trong lòng hắn rất rõ, nữ nhân này sẽ không thật sự đi tìm chết, nàng ta luyến tiếc cái thế

giới chẳng tốt đẹp như nàng tưởng tượng này, chỉ cần đem mạng đến uy hiếp thì có thể vọng tưởng khiến cho bọn họ thu tay lại sao.

Đáng tiếc, người nàng gặp không phải là loại người thương hương tiếc ngọc.

https://thuviensach.vn

Nghĩ muốn đạp địa vị của Trang tiểu thư trong lòng của công tử là đã phạm vào kiêng kị, huống chi ả còn đem chủ ý đánh lên người công tử, tuyệt không có khả năng cho qua dễ dàng.

Đương nhiên, nếu như Trang tiểu thư mở miệng thì mọi chuyện liền ổn thỏa, nhưng mà nếu như Trang tiểu thư muốn cầu thì đã cầu từ sớm.

”Ta muốn gặp Trang Thư Tình, ta muốn thấy nàng ta!”

”Người tới, don dẹp lại một chút rồi đưa nàng ta lên kiệu hoa.”

”Ngươi dám...”

Trong chớ mắt Trần Nguyên đi đến trước mặt nàng ta đoạt lấy kéo, lại đánh vào sau gáy nàng ta một chưởng.

—— Hừ, hắn có gì không dám.

”Mặc kệ là giờ lành hay không lành cũng phải đưa người đi, tận mắt nhìn bọn họ viên phòng.”

”Vâng.”

Đem người xách lên ném qua, Trần Nguyên cảm thấy bản thân hắn thật sự là người tốt, chuyện tốt như vậy cũng có thể làm được tử tế, không biết công tử có thưởng cho hắn chút gì tốt hay không.

Trang Trạch Lương đã đi một chuyến tới nha môn, nhưng lại không còn dễ nói chuyện như mọi lần bình thường khác, sau khi gặp huyện lệnh liền biết lệnh này không thể nghịch. Lai lịch của Bạch Chiêm sợ là so với đoán trước của hắn còn lớn hơn nhiều, Đình nhi không muốn gả cũng phải gả.

Sau khi nhận mệnh, hắn dứt khoát ở trong chủ ốc chăm sóc lão mẫu thân.

https://thuviensach.vn

Lão thái thái dù sao cũng đau lòng cháu gái yêu thương từ nhỏ tới lớn, cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, hỏi.”Không còn biện pháp khác?”

”Nếu Tình nhi nguyện ý nói lời giúp thì may ra...” Trang Trạch Lương lắc đầu, “Nàng hận còn không kịp, làm sao có thể nói tốt, nương, đây cũng là do Đình nhi gieo gió gặt bão, nếu không phải nàng muốn trèo cành cao, thì làm sao có thể rơi vào kết cục như bây giờ? Chưa đề cập tới xuất thân của Bạch Chiêm như thế nào. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn vì Tình nhi mới trở về, nếu nói lời khó nghe thì chính là Đình nhi nghĩ muốn đoạt nam nhân của tỷ tỷ, Tình nhi dựa vào cái gì mà còn giúp nàng nói chuyện, Tình nhi... Rất giống Uyển Như.”

Khi yêu thì liều lĩnh, khi hận, thì ngay cả liếc mắt cũng ngại nhiều, trước mắt Trang Trạch Lương hiện lên ánh mắt của Uyển Như, lạnh như

vậy, hoang vắng như vậy...

Cuống quít nhắm mắt lại, đem hình ảnh trong đầu xoá đi, Trang Trạch Lương không hiểu sao lại cảm thấy lưng có chút lạnh. Thân thể Lão thái thái ngã xuống giường, trong miệng thì thào tự nói, “Nghiệp chướng, nghiệp chướng a...”

Chuyện của Trang gia, Trần Nguyên tự mình bẩm báo cho công tử.

”Thành?”

”Vâng.”

”Vậy thì đi làm chuyện khác, còn đứng đây làm gì.”

”Là, Trang tiểu thư...”

”Nàng không cần biết chuyện này.”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm không nói, Trang Thư Tình sau khi lên thuyền cũng không đề cập tới. Tựa như đã quên có một người như vậy.

Sau khi Trang Thư Mẫn lên thuyền không lâu đã gọi nàng qua.

Bạch Chiêm chỉ cho rằng hai tỷ muội có chuyện muốn nói cũng không đi cùng, đây là thuyền của hắn, còn có thể xảy ra chuyện gì, thì tất cả mọi người, bao gồm cả hắn đều đi cắt cổ xuống.

”Tình muội muội, đây là thuyền... của Bạch công tử?”

”Đúng, thì sao?”

Trang Thư Mẫn cười khổ. Tất cả mọi người cảm thấy Bạch công tử

quá phô trương, sau khi lên thuyền nàng mới biết được những thứ kia không đáng kể chút nào. Thuyền này tuy ít người đi theo bên cạnh Bạch công tử, những mỗi một đồ vật trên thuyền đều đẹp đẽ quý giá khiến cho nàng đến gần cũng không dám, chỉ sợ sẽ chạm hỏng mất.

”Muội làm sao lại trêu chọc đến loại người như vậy, nếu muội bị khi dễ, người trong Trang gia ai có thể xuất đầu làm chủ cho muội.”

Biết Trang Thư Mẫn vì lo lắng cho chính mình nên lòng Trang Thư

Tình cũng cảm thấy mềm đi, “Bị khi dễ thì bị khi dễ, nếu như vậy thì sẽ

không tiếp tục quấn quít lấy hắn không tha, Mẫn tỷ tỷ, muội và tỷ khác nhau, ở trong lòng tỷ, ngày thành thân của nữ nhân bị hủy thì cũng chính là huỷ đi hết thảy, phải bồi cả một đời, cuộc sống sẽ u ám, còn với muội, thành thân sinh con có thể nhưng cũng không phải là toàn bộ của muội, dù chưa cưới đã sinh con, muội cũng có thể sống vui vẻ.”

Thấy Trang Thư Mẫn đột biến sắc mặt, Trang Thư Tình cười, “Tại sao lại không chứ? Tại sao ngay bản thân mình lại phủ quyết chính mình, người còn sống là còn có ý nghĩa, nhưng nếu như mình không cảm nhận được điều đó, như vậy thì không phải cuộc sống thật sự, người còn sống, được https://thuviensach.vn

làm chính mình, nếu như có thanh danh tốt, thì đương nhiên là không thể

tốt hơn rồi, còn nếu như thanh danh bị vấy bẩn thì như thế nào cũng phải bắt người ta nhận mệnh theo ý người đời sao? Ta sống trên đời này không gia tăng bất kì gánh nặng nào cho ngươi, không ảnh hưởng xấu gì đến ngươi, vậy thì ngươi có tư cách gì đến châm chọc, khiêu khích, thuyết tam giảng tứ với ta?”

Trang Thư Mẫn nghe, một hồi lâu mới nói tiếp, “Tình muội muội, muội là muốn nói với tỷ, chỉ cần mình không thuận theo, không dựa vào người khác cũng có thể sống được tốt, căn bản là không cần để ý đến người khác nói như thế nào?”

”Chính là ý này, nói đến cùng vẫn phải tự lập tự cường.” Trang Thư

Tình ngồi dựa vào ghế, “Cho một ví dụ đơn giản nhất, cuộc sống của muội và Thư Hàn trước khi thoát ly Trang gia nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng sau khi trở về Trang gia, ai dám xem thường mà liếc mắt nhìn chúng ta? Trước đây mấy người chẳng phải còn không muốn thân cận với chúng ta sao? Nhưng tỷ xem, Thư Hàn đỗ đầu bảng, muội có thể lấy ra ngàn lượng bạc đưa cho gia tộc, có thể giúp đỡ được phần nào cho tộc nhân, Trang Trạch Lương hận không thể đem những lời nói lúc trước nuốt lại, mỗi ngày đều muốn được một lời tốt từ chúng ta, những người khác ai mà không nâng dỗ (nâng đỡ + dỗ dành), cho dù là nam nhân theo bên người ta, bọn họ cũng chỉ dám oán thầm ở trong lòng, người chính là như vậy, ai có bản lĩnh người đó có tư cách lên tiếng nói, nếu như chuyện của tỷ đặt lên người muội, muội có thể khiến cho Bành gia phải cầu muội buông tha cho bọn họ, tỷ tỷ có tin hay không?”

”Tin.” Nghĩ đến những ngày không có thiên lý này, Trang Thư Mẫn cười khổ, “Tỷ tỷ tin, Tình muội muội, muội phải dạy cho tỷ, tỷ muốn sống tự tại giống như muội vậy.”

”Đương nhiên, muội còn muốn chọn người để gả tỷ ra ngoài kia!”

https://thuviensach.vn

”Chỉ cần có người muốn, tỷ liền gả.”

Ai ui, Trang Thư Tình nhìn về tỷ tỷ ở phía sau, sau khi nói xong đầu cũng không dám ngẩng lên, thật đúng là có chút dũng khí a!

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 78: Hiệu Thuốc

Tâm tình tốt, ba ngày đường thủy trong nháy mắt liền đến.

Rõ ràng huyện Lãnh Sơn mới là nơi hai người đã sống nhiều năm, nhưng dù là Trang Thư Tình hay là Trang Thư Hàn thì trong lòng bọn họ

đều có một loại cảm giác muốn quay trở về đây.

Tuy chỉ là toà nhà mới ở mấy tháng nhưng lại có cảm giác như đây mới chính là nhà của bọn họ.

Bạch Chiêm chỉ vào một toà nhà cách vách nói: “Về sau ta ở nơi đó, có chuyện gì thì gọi một tiếng, ta có thể nghe được.”

Trang Thư Tình nhìn thoáng qua, cũng không giật mình, “Nhanh như

vậy đã chuẩn bị tốt?”

”Nếu chút chuyện ấy còn làm không xong, nuôi bọn họ để làm gì, gió bắt đầu lớn rồi, mau trở về phòng đi.”

Quan sát hướng gió trên đường về thấy không tốt, trời cũng bắt đầu tối đen, tháng hai thời tiết vẫn rất lạnh, Trang Thư Tình không nói thêm gì, dắt Trang Thư Mẫn bước nhanh vào.

Trang Thư Mẫn là lần đầu tiên xa nhà, một đường đi đến đây đã quan sát được hết trên xe ngựa, chút rung động trong lòng đã sớm áp chế, nhưng đợi đến khi bước vào cửa, nhìn khắp toà nhà tinh xảo này vẫn có chút giật mình.

https://thuviensach.vn

”Tòa nhà này muội thực sự đã mua xong?”

”Đương nhiên, tốn của muội không ít bạc đâu, bất quá nếu ở lại nơi này lâu lâu dài dài thì cần gì phải làm mình thiệt thòi, bạc kiếm được là để

mình dùng, hết thì sau này lại kiếm về.”

Đúng vậy a, nàng nghĩ như vậy nên cũng thật sự làm như vây… Chính mình phải đối tốt với bản thân mình, Trang Thư Mẫn rất hâm mộ một Tình muội muội như vậy.

”Cho nên, Mẫn tỷ tỷ à, đời người chỉ ngắn ngủi vài năm, mọi chuyện cần gì phải bắt buộc cầu toàn, đối với bản thân mình tốt một chúng cũng không có gì là sai, trên đời này, đến bản thân mình còn không biết quý trọng thì làm sao còn có thể trông cạy đến chuyện người khác sẽ đối tốt với mình?? Muội cũng nói trước với tỷ, muội khẳng định, con người sống ở đời là phải biết yêu thương bản thân mình trước, tỷ cũng đừng hy vọng muội sẽ

yêu quý tỷ hơn yêu quý bản thân mình. “

”Một bụng toàn là ngụy biện.” Trang Thư Mẫn vờ giận dỗi nói nàng một câu, “Nhưng như ta nghe thế nào cũng cảm thấy không phải a?”

”Những lời muội nói suốt dọc đường không phải lời vô ích. Thật đói, Bảo Châu, ngươi đi phòng bếp phân phó một tiếng, một khắc sau dọn cơm lên.”

”Vâng.”

”Đi, Mẫn tỷ tỷ, tỷ đi chuẩn bị trước đi muội phải về phòng đổi chải đầu, đổi xiêm y, khi nào xong thì đến ăn cơm với bọn muội. Phòng của tỷ

cũng không cần phải sửa lại gì nhiều, muội đã cho người sắp xếp lại, là căn phòng ngay bên cạnh phòng của muội.”

Trang Thư Mẫn nhẹ giọng đáp ứng. Trong lòng có lo lắng, nhưng lại không cảm thấy bàng hoàng khi phải đến một nơi xa lạ, vừa bước vào căn https://thuviensach.vn

phòng mà Trang Thư Tình sắp xếp đã nghe thấy thanh âm của muội muội vọng qua, nàng tin vị muội muội này có thể giúp nàng vượt qua khó khăn.

Có nàng ấy ở đây, nàng không còn sợ gì nữa.

”Thư Hàn, đệ cũng nên đi rửa cái mặt, đổi xiêm y, sau đó đi mời Bạch Chiêm lại đây, ăn cơm một mình thì có nghĩa gì, Nam Châu, ngươi đi chăm sóc Thư Cố.”

”Đã biết, tỷ tỷ, ta lập tức đi.”

Thế nhưng lại không có nửa phần chần chờ?

Thần thái Trang Thư Tình càng thêm phấn khởi. Cũng không cần người khác hầu hạ, sau khi cùng Trang Thư Mẫn vào nhà liền vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với nàng: “Nơi này của muội không có nhiều quy củ, nam nữ bất đồng tịch gì đó đã sớm bị gạt bỏ. Trong nhà chỉ có mấy người, bàn ăn chia ra làm hai phần, dù sao trong nhà này cũng không có người nào quản muội nên muội đều làm theo ý của bản thân, nếu như Mẫn tỷ tỷ không thích ứng được cuộc sống như vậy. Về sau muội có thể làm một bàn riêng cho tỷ, tỷ cũng có thể ăn ở phòng của mình.”

”Không cần như vậy đâu.” Tiến lên giúp Trang Thư Tình lấy hộp trang diểm xuống. Cầm lược chải đầu cho nàng, “Tỷ đến đây không phải để

khiến cho muội không tự nhiên, trước kia quy củ trong nhà thế nào, về sau vẫn cứ như thế, không cần bận tâm ta, ta cũng không phải người trời sinh đã thích bị quản, bây giờ còn khiến cho ta cảm thấy có cầu còn không được.”

Nhìn bóng dáng nữ tử dịu dàng đứng phía sau nàng qua gương, trong lòng Trang Thư Tình cảm thấy cực kỳ thoải mái, “Mẫn tỷ tỷ, cuộc sống như

bây giờ cũng rất tốt, so với bất kỳ thời diểm nào muội nhìn thấy tỷ còn tốt hơn.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Mẫn ngẩng đầu, nhìn gương mặt tươi cười trong gương không khỏi cũng nở nụ cười, “Ừm, bản thân tỷ cũng thích cuộc sống như

vậy.”

Hai tỷ muội nhìn nhau cười.

Chờ hai người đi ra, Bạch Chiêm đã đến, khóe miệng gợi lên tươi cười không thể nghi ngờ cho thấy tâm tình hắn bây giờ rất tốt.

Trang Thư Mẫn nhìn thấy mà sửng sốt, nam nhân này không phải người dễ chọc, luôn làm theo ý của mình, là một công tử không dễ thân cận, không ngờ khi hắn cười lên lại có bộ dáng như vậy.

”Ta đói muốn chết rồi, mau ăn đi.”

Tay nghề của Dụ nương tử không thể chê vào đâu được, Trang Thư

Mẫn bình thường ăn ít nhưng hiện tại cũng ăn nhiều hơn nửa chén cơm.

Uống thêm chén trà để tiêu cơm, mọi người đều thả lỏng người cùng nói chuyện.

Trang Thư Mẫn nhìn một màn này nhịn không được nghĩ, nếu nương biết hiện tại nàng ở Hội Nguyên Phủ không có quy củ như vậy, không biết có phải sẽ hối hận khi đã để nàng đến đây hay không, nhưng mà, loại cảm giác này thật tốt.

”Tỷ tỷ, sáng mai đệ phải đi thỉnh an tiên sinh.”

”Đúng vậy, nên đi, tiên sinh nếu biết đệ đứng đầu, khẳng định sẽ rất cao hứng.”

Bạch Chiêm một tay chống đỡ đầu, bộ dáng lười biếng giống như một con mèo lớn, “Dựa vào quan hệ của Tô Văn, sợ là kết quả hắn đã sớm biết, nhưng mà Thư Tình, có phải nàng đã quên chuyện gì rồi không?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cho Trang Thư Cố ăn trái cây, nghe vậy ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, trong đầu chuyển qua mấy vòng, nhất thời giật mình,

“Niệm Niệm!”

Rời nhà nguyên một tháng, cũng không biết tiểu gia hỏa kia đã đi về

nhà bao nhiêu lần.

”Ngày mai ta ôm hổ con trả lại cho cha mẹ của nó, thuận tiện mang Niệm Niệm về luôn, ta cảm thấy nó khẳng định sẽ bám dính lấy ta.”

Thực sự bám dính!

Cũng may là dùng thịt chứ không phải móng vuốt bám lấy!

Ánh mắt Niệm Niệm ẩm ướt trần đầy ủy khuất, ánh mắt nhìn hổ con dường như đang bắn ra dao nhỏ.

Rõ ràng là chủ nhân của nó, nhưng xa nhà lại không mang nó theo, ngược lại lại mang theo con hổ con này, Niệm Niệm càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

Trang Thư Tình đau lòng không thôi, ôm nó lên nhẹ giọng dỗ, “Ta sai rồi, chủ nhân sai lầm rồi, sau này mặc kệ là đi đâu cũng đều mang theo ngươi có được hay không, đừng khóc a, rơt nước mắt sẽ không còn uy phong nữa đâu.”

Niệm Niệm vốn cũng chỉ rơi hai giọt nước mắt, mỗi bên một giọt, bộ

lông được vuốt ve liền cảm thấy cao hứng, còn không quên từ bả vai của chủ nhân nhìn hổ con bằng một ánh mắt đắc ý.

Vị trí bị thương không nặng đã không cần phải buộc lại, nhìn hổ con bây giờ không còn thảm hại như lúc trước, nó còn chưa học được cách tranh thủ tình cảm, nhưng dựa vào thiên tính của động vật,thấy con vật khác chiếm địa bàn của nó khiến cho nó rất mất hứng, nơi mà bình thường https://thuviensach.vn

nó nằm giờ đây lại bị con sói nhỏ kia chiếm cứ, tức giận hừ hừ hai tiếng nhưng hiện tại nó chưa làm được cái gì, vậy nên liền rúc vào hổ mẹ tìm kiếm an ủi.

Thời gian dài như vậy cọp mẹ không được nhìn thấy con của mình, sớm đã mong ngóng đến sốt ruột, hiện tại liên tục liếm những vết thương trên người hổ con, tất cả trong mắt đều là đau lòng.

Ánh mắt nhìn về phía Trang Thư Tình đều tràn đầy cảm kích.

Trang Thư Tình cảm thấy. Việc nàng có thể nghe hiểu được lời nói của động vật không có gì là không tốt.

Toàn thân Trang Thư Mẫn cứng ngắc không dám tới gần, cũng không chịu lui ra phía sau, liền cứ đứng như vậy. Ngay cả đầu cũng không di chuyển.

Lúc này nàng mới triệt để cảm giác được, Tình muội muội lúc ở Hội Nguyên Phủ và lúc ở Khê Thủy Trấn hoàn toàn không giống nhau, ở nơi này Tình muội muội, rất vui sướng.

Bạch Chiêm liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt một lần nữa đặt lên người Thư Tình, hắn không cần biết Thư Tình muốn bảo vệ bao nhiêu người, chỉ

cần không đem đến phiền toái cho Thư Tình. Không khiến cho Thư Tình thương tâm, hắn sẽ không chút để ý cũng đem người đó bảo vệ giúp nàng.

”Hổ con còn phải theo ta một đoạn thời gian nữa. Có những nơi bị

thương rất nặng, ít nhất phải đến mười ngày sau mới khỏi, mỗi ngày còn phải thay thuốc, chờ đến khi nó tốt hơn, ta sẽ đưa nó về.”

”Rống rống...”

”Không cần cảm tạ ta. Ta rất cao hứng khi có thể cứu sống nó.”

https://thuviensach.vn

Hổ đực gần đó xuất hiện, còn kéo theo một con linh dương còn chưa tắt thở, sừng trên đầu nó không nhỏ hơn hổ đực bao nhiêu.

”Cho ta?”

”Rống.”

”Vậy cám ơn, yên tâm, ta sẽ không khiến hổ con chịu thiệt.”

”Ngao ô!” Niệm Niệm bất mãn vị bị bỏ qua, thịt trong lòng bàn chân lại vỗ vỗ lên người Trang Thư Tình.

Trang Thư Tình nghe hiểu lời của nó, ánh mắt không khỏi sáng lên, nàng cũng không cần lang tộc trả ơn nàng thứ gì, nhưng mỗi lần chúng nó đưa đều rất quý, nàng cũng chỉ là phàm phu tục tử thôi.

”Bạch Chiêm. Chàng đi cùng cùng Niệm Niệm một chút.”

Bạch Chiêm hiểu rõ, liếc mắt ý bảo đám người Trần Nguyên đến gần rồi mới rời đi theo Niệm Niệm.

Lúc này Trang Thư Tình mới trở lại bên người Trang Thư Mẫn, cười tủm tỉm hỏi.”Sợ hãi sao?”

”Đương nhiên là sợ hãi rồi, ta lớn như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hổ, nhưng mà hình như nhìn cũng không quá hung dữ.”

”Muội không phải nói chúng nó, mà là đang nói bản thân muội, muội có thể ở chung với động vật, có thể hiểu được lời nói của chúng nó. Tỷ

không cảm thấy muội là yêu quái sao?”

”Dù là yêu quái cũng là yêu quái tốt, nếu như tất cả yêu quái đều tốt như vậy thì so với con người còn khả ái hơn.” Trang Thư Mẫn cố trấn định, vươn tay vuốt ve Niệm Niệm, dùng hành động chứng minh bản thân mình thật sự không sợ.

https://thuviensach.vn

Trong lòng Trang Thư Tình cảm thấy thật ấm áp, tươi cười trên mặt tràn đầy vui vẻ, nắm lấy chân trước của Niệm Niệm đặt lên trên tay nàng, thì thầm với niệm niệm: “Đây là Mẫn tỷ tỷ, về sau phải bảo vệ nàng nha.”

”Ngao ô!” Niệm Niệm rất nể tình giữ chặt một ngón tay của nàng quơ

quơ.

Bộ dáng nho nhỏ của tiểu gia hỏa này, không cần hành động, không cần lên tiếng cũng có thể khiến cho nữ hài tử đối với vật nhỏ này không có chút miễn dịch, cái gì sợ hãi Trang Thư Mẫn đều đã quên, không tự giác được lại gần một chút, bắt lấy bàn chân đang cần lấy ngón tay của nàng tiếp tục chơi đùa.

Giờ khắc này, Trang Thư Tình thật sự cảm thấy vệc mang Trang Thư

Mẫn ra khỏi Khê Thủy Trấn là việc làm cực kỳ đúng đắn.

Bạch Chiêm rất mau đã trở về, tay còn cầm theo một túi lớn.

”Là cái gì vậy?”

Bạch Chiêm nâng cằm hướng Thanh Dương Tử, “Ngươi tới nhận.”

Thanh Dương Tử đi đến, ngồi xổm xuống cầm mỗi thứ cẩn thận nhìn qua, sau đó chia ra làm mấy phần, “Đây là dược thảo, đều có độ tuổi rất lâu năm, được hiệu vẫn còn nguyên, khó có được là chúng đã được bảo vệ cẩn thận, mấy thứ này có những cái thuộc hạ không biết tên, nhưng có vẻ đều là thứ tốt.”

Hai mắt Thanh Dương Tử tỏa sáng, “Tên không biết là gì, ta cũng chỉ

có thể tìm sư phụ của ta hỏi một chút, chỗ sư phụ của ta có rất nhiều bảo bối, chỉ là được thảo của sư phó đều được phơi khô, còn thứ này vẫn còn tươi mới, Trang tiểu thư, tiểu thư có thể đưa chúng cho ta đi nghiên cứu một chút?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cũng không biết kia hai cây thuốc dính đầy bùn đó là thứ gì, đặt trong tay nàng cũng vô dụng, đưa cho Thanh Tử Dương không biết chừng còn có thể tìm ra được lợi ích lớn, gật đầu đồng ý.

Thanh Dương Tử lập tức dùng túi gói kĩ hai cây thảo dược lại, nhìn như vậy, vẻ mặt thỏa mãn kia so với việc nhìn thấy khuê nữ nhà ai tắm còn muốn vô sỉ hơn, Trần Nguyên hận không thể xé mặt hắn ra làm đồ lót ghế

ngồi, miễn cho việc hắn làm công tử mất mặt.

Sau khi trở về, Bạch Chiêm dẫn Trang Thư Tình đi tới hai tòa nhà ngay cạnh đó, chỗ này đã được sửa sang lại, hơn nữa cũng được tân trang mới lại.

Thông qua cổng vòm, tiến vào một cái sân lớn.

Bạch Chiêm đứng dựa vào cửa, một tay nhẹ nhàng đẩy, mùi thuốc nồng đậm liền xông vào khoang mũi, đây là...

”Những được liệu ở hiệu thuốc đều có ở nơi này, có hiệu thuốc này khi không có ta vẫn có thể cung cấp đượcliệu đầy đủ cho nàng, cái gì nàng cũng không cần quản, chỉ cần sử dụng là được, hai người kia đều là đồng tử

đi theo Thanh Dương Tử đã lâu, cần cái gì cũng có thể phân phó cho bọn họ.”

Hai người tiến lên, cung kính cúi chào.

”Tiểu Đương Quy (Đảng Sâm) gặp qua Trang tiểu thư.”

”Đứng lên đi.” Tâm tình Trang Thư Tình lúc này khó có thể hình dung, cảm động, còn có chút không biết làm sao, không dám nhìn Bạch Chiêm, nhẹ giọng hỏi: “Thanh Dương Tử về sau cũng sẽ ở đây?”

”Đương nhiên.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 79: Ngoài Ý Muốn

Bạch Chiêm thấy vẻ mặt nàng có chút không đúng, nhíu mày nhìn nàng, “Thế nào? Không muốn hắn đến sao? Bình thường không phải nàng luôn đợi hắn đến sao?”

”Sao có thể không cần hắn đến chứ, kiến thức về dược của hắn tốt hơn ta nhiều.” Trang Thư Tình năng mắt nhìn hắn, thấy hắn lộ vẻ nghi hoặc, nhất thời cũng thấy bản thân quả thực có chút không hiểu làm sao, việc gì phải ngượng ngùng, chiếm tiện nghi của người ta còn thiếu hay sao? Bây giờ còn ngượng ngùng không phải là quá muộn rồi sao.

Ở trong lòng thầm mắng mình một phen, cuối cùng thở ra, “Ta chỉ

cảm thấy có chút áy náy, ta cũng chưa từng vì chàng làm chuyện gì.”

”Ta cam nguyện.” Ba chữ kết thúc đề tài này, Bạch Chiêm mang nàng về phòng,

“Lúc trước không phải nàng muốn đóng cửa cửa hàng ở chợ Đông kia sao? Nghĩ kĩ chưa?”

”Ta cũng muốn đóng cửa, nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy thích hợp, nhiều tú nương như vậy, các nàng ở cùng nhau cũng đã quen, hiện tại nếu giải tán thì có chút không đành lòng, ta tính hạ thấp giá của cửa hàng xuống, cũng không tiếp tục làm những đồ thêu độc nhất vô nhị nữa, tay nghề của tú nương đều tốt, chỉ cần đồ thêu ra không quá kém thì cửa hàng tiếp tục duy trì cũng không có vấn dề gì, chỉ là tiền thu về mỗi tháng ít hơn một chút thôi, số bạc hiện tại của ta cũng đủ dùng rồi.”

https://thuviensach.vn

Suy tính như vậy với Bạch Chiêm mà nói cũng không quá quan trọng, mọi chuyện hắn đều theo Thư Tình, thấy nàng quyết định như ậy cũng không nhiều lời nữa.

Trang Thư Hàn đỗ đầu. Tô Văn tuy rằng cao hứng nhưng cũng chỉ

uống nhiều hơn một ly, hai đệ tử trước đều là người không chịu thua kém, một người đậu Tiến sĩ ra làm quan, một người được Giải Nguyên, khởi đầu của Thư hàn coi như không tệ, nhưng tiền đồ về sau có được như hai vị sư

huynh hay không thì khó mà nói trước được. Tô Văn không nhìn lầm một mần non tốt. Không cần nhìn mặt mũi của Bạch Chiêm hắn cũng phá lệ để

bụng với vị đệ tử này.

Thái độ của Thư Tình với chuyện Trang Thư Hàn mỗi ngày đều ra ngoài từ sáng sớm, trời tối lại trở về đã rất bình thường.

Cho đến trước tháng tư. Trang Thư tình cảm thấy người đệ đệ đã gầy đi một vòng, cũng may tinh thần của hắn không tệ.

Ngày mười hai tháng tư, kì thi thứ hai rốt cuộc cũng đến.

Cũng giống như khi thi huyện, nàng đã dậy từ sớm, trước giờ mẹo đưa người đến trường thi.

Nhìn theo bóng người bước vào trường thi, lần này Trang Thư Tình không trở về mà một mực ở lại chờ, Trang Thư Mẫn cũng tận lòng ở một bên chăm sóc cho Thư Cố.

Ở Hội Nguyên Phủ hơn một tháng. Khí sắc của Trang Thư Mẫn so với lúc mới đến đã tốt hơn nhiều, tư thái cũng rất thoải mái, ghé tai hỏi Thư

Tình. “Bạch công tử khi nào thì trở về?”

”Nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng.” Trang Thư Tình thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm cửa trường thi, “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

https://thuviensach.vn

”Không thấy hắn suốt ngày vây quanh bên người muội hay sao, bây giờ không thấy nữa nên có chút không quen thôi.”

Trang Thư Tình nghĩ. Cũng đúng, kỳ thực nàng cũng có chút không quen, còn có một chút nàng không thể thừa nhận, “Ngày thứ tám sẽ về”

”Chưa nói đi nơi nào sao?”

”Nói là gặp phụ thân, muội cũng không hỏi nhiều, tình huống nhà hắn hẳn là cũng không đơn giản.”

”Chẳng lẽ nhà hắn không ở Hội Nguyên Phủ sao? Không phải nàng nói là đã gặp phụ thân của hắn rồi sao?”

”Mẫn tỷ tỷ hôm này lòng hiếu kỳ của tỷ thật nhiều a.”

Trang Thư Mẫn giận dữ liếc mắt nhìn nàng, “Còn không phải là ta quan tâm muội hay sao, sợ muội phải chịu thiệt.”

”Nếu hắn nguyện ý muốn nói với muội. Sớm muộn một ngày nào đó muội cũng sẽ biết, nếu như không nói, vậy thì việc đó không quan trọng đến mức muội bắt buộc phải biết. Nghĩ nhiều làm gì, chưa cần nói đến chuyện có phải đi vào cửa lớn Bạch gia hay không, muội còn chưa có tâm tư muốn vào đó để làm oán phụ đâu!”

Không cần vì việc vặt mà phải bận tâm, không cần lo lắng cuộc sống, cũng không có bất kỳ áp lực nào, cả ngày làm bạn cùng dược liệu. Có một quyển từ điển được liệu sống tùy thời nàng có thể đến thỉnh giáo, thường thường nàng cũng thể chế tạo ra vài loại dược liệu. Những ngày này quả

thực là tự tại như thần tiên, gan của nàng cũng ngày càng lớn hơn, không muốn bị trói buộc.

”Chuyện gì muội cũng dám nói.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cười, cũng không cố ý muốn che giấu cuộc đối thoại, cũng bởi vì được Bạch Chiêm nuông chiều nên người này ngày càn kiêu căng, gan cũng càng lớn không phải sao?

Nhưng nàng cũng nhìn ra được, Bạch Chiêm thích nàng như vậy, bản thân mình cũng sống rất tự tại, việc gì phải để ý người khác nghĩ gì, có sao lại không sống thật thoải mái?

Vì dậy quá sớm nên hiện tại Thư Tình đã sớm vùi đầu vào gối mềm Bạch Chiêm đặc biệt vì nàng chuẩn bị mà thiếp đi, trong mơ hồ nàng cảm giác được có người đắp chăn cho mình, khóe miệng nhếch lên ngủ càng sâu.

Cũng không biết là ngủ bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào nàng lập tức mở mắt, “Sao vậy?”

Trang Thư Cố lập tức kéo mành cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi quay đầu nói với Thư Tình: “Tỷ tỷ, có người từ bên trong được nâng ra?”

Hai tỷ muội vội nhìn ra ngoài, thật đúng là có người bị nâng xuất ra; thoáng nghe thấy tiếng công sai gọi lớn: “Trần Lượng, người nhà của Trần Lượng có ở đây không?”

Không có người đáp lại.

Mà người được nâng ra bị dặt trên mặt đất không có nửa điểm động tĩnh, cũng không biết là bệnh gì bộc phát, còn sống hay là...

Trang Thư Tình có chút không quản được chân của chính mình.

”Tình muội muội, muội đi đâu vậy?”

”Đi xem.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Mẫn còn chưa giữ chặt nàng lai,người đã lưu loát đi ra ngoài, nàng cắn răng một cái, dặn Thư Cố ở lại trong xe ngựa, chính mình cũng đi theo Thư Tình.

Có nhiều gia đình ở trước cửa trường thi chờ người, bây giờ đều đứng vây quanh không ít, hành động của Trang thư Tình cũng không quá thu hút người khác.

Nhưng đợi đến khi nhìn thấy bộ dáng người kia, nàng liền có chút ngây ngốc.

Sắc mặt xanh tím, môi thâm đen, bên miệng có dấu vết vừa mới nôn, thời tiết như vậy, trên mặt đều là mồ hôi, cổ áo đã bị thấm ướt, đây rõ ràng là tình huống bệnh tim phát tác.

Không phải là nàng lo lắng nhiều, nhưng nhìn tình huống của người này có chút không đành lòng, quay đầu nói với những người đang che chở

nàng khỏi chen lấn: “Mau giải tán bọn họ, mau lên.”

”Trang tiểu thư, ngài...”

”Hắn sắp chết rồi, nếu như ta có thể cứu kịp thời, may ra hắn còn có thể sống.”

Trần Nguyên đã đi theo Bạch Chiêm đi tới kinh đô, những người đi theo bảo hộ Trang Thư Tình đều lấy Tam Tử làm đầu.

Tam Tử phảng phất như thấy được hình ảnh Trang tiểu thư ở trong thôn nhỏ kia, ánh mắt và hành động của tiểu thư lúc cứu hổ con vào nhưng thôn dân, đều toát lên vẻ tự tin, cái gì cũng không nói nữa, phất tay một cái, mấy người đi theo lập tức phân tán những người đang vây quanh đó lui về

vài bước.

https://thuviensach.vn

Trước mắt bao người, Trang Thư Tình ngồi xốm xuống trước mặt nam tử trung niên.

Công sai ngây người, vội hỏi: “Ngươi muốn làm gì, người đã tắt thở.”

Ở trong mắt người thường, người không thể hô hấp, tim không còn đập chính là đã chết không phải bàn cãi.

Trang Thư Tình không để ý tới, một bàn tay đặt ở chính giữa ngực, tay kia đặt lên tay còn còn, đầu ngón tay khép lại, hai khuỷu tay duỗi thẳng, vuông góc xuống dưới, dùng sức ấn xuống. Mỗi lần ấn xuống lực đều khuếch tán, tiếp tục tấn xuống, động tác nhanh mà có lực. Không gián đoạn.

Người chung quanh vây xem đều ngây người, không biết hành động này là đang làm gì.

Bất quá cũng hiểu được một chút, mới một lát mà trán Trang Thư Tình đã đầy mồ hôi, động tác đều rất cố sức, thân thể cô nương mười lăm tuổi cũng có hạn.

”Mẫn tỷ tỷ, giúp hắn xử lý những chỗ bị bẩn một chút.”

Trang Thư Mẫn đứng một bên cũng không biết phải giúp đõ nàng như

thế nào, nghe vậy cũng bất chấp dơ bẩn. Tiến lên dùng khăn tay thanh lý những chỗ vấy bẩn.

Động tác của Trang Thư Tình vẫn luôn không ngừng.

Công sai nhìn ra ý đồ của nàng, tâm cũng cảm thấy ý tốt của nàng.

Ngữ khí ôn hòa đi không ít, “Cô nương ngươi cũng lưu lại chút khí lực đi, người đã đi... Ngón tay động đậy rồi!”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình vốn đã muốn kiệt sức, đang nghĩ có nên hô hấp nhân tạo hay không. Cuối cùng cũng nghe thấy được lồng ngực người bên dưới truyền đến tiếng tim đập.

Rất chậm, nhưng chung quy vẫn là có.

”Có nghe thấy ta nói không? Được rồi, nghe lời ta, hít vào... Thở ra, lại hít vào... Thở ra, tiếp tục hít vào... thở ra, đúng, cứ như vậy. Làm lại lần nữa.”

Vòng đi vòng lại vài lần, hô hấp của nam nhân cuối cùng cũng ổn định lại, ánh mắt những người vây xem nhìn về phía Trang Thư Tình nhất thời trở nên bất đồng.

Ngay cả người sắp chết cũng có thể cứu sống a!

Trang Thư Tình hoàn toàn không cảm giác này, lưu loát cởi bỏ áo ngoài của nam nhân, nhìn thần trí của hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục, đỡ

đầu của hắn lên, cầm một cánh tay lại gần phía nàng hơi gập xuống đầu gối, cũng điều chỉnh lại tư thế của hắn để hô hấp được lưu thông.

Thấy tình huống đã chuyển biến tốt. Trang Thư Tình mới yên lòng, có thể cứu một mạng người. Nàng vẫn cảm thấy rất có thành tựu.

Bởi vì đang còn đỡ đầu người bệnh, Trang Thư Tình cũng không tiện di động, ngẩng đầu hỏi: “Đi mời đại phu chưa?”

Người nhà của nam nhan này không có ở đây, ai sẽ đi mời đại phu, công sai trầm mặc không trả lời.

Trang Thư Tình hiểu được, đành phải đứng ra làm người tốt, để Tam tử phái vài người đưa hắn đi y quán..

https://thuviensach.vn

Bị Bạch Chiêm ảnh hưởng, Trang Thư Tình hiện tại cũng càng không đem mặt khác nhân ánh mắt để ở trong lòng, tâm tình thật tốt đang muốn hồi trên xe ngựa tiếp tục ngây ngốc, liền nhìn thấy một người đang phóng ngựa chạy tới.

Là Chu Châu.

Từ khi biết Hướng Tả và Từng Yến, Chu Châu đều là người của Bạch Chiêm, Trang Thư Tình đã đem hai nàng đổi chỗ cho Dụ Quyên và Long Diễm Diễm.

Nàng rất ít khi đến cửa hàng, hiện tại nhìn thấy người nàng mới phái hiện, giống như đã rất lâu rồi không gặp.

”Chưởng quầy, trong cửa hàng có người bị hành hung bị thương.”

”Ai bị thương? Từng Yến?” Trang Thư Tình nhất thời thay đổi sắc mặt, vừa nói vừa chạy về phía xe ngựa, ba người kia trừ việc giấu diếm thân phận cũng không có chỗ nào không ổn, thậm chí so với hạ nhân chuyên chúc còn tận tâm hơn vài phần, mặc kệ là ai bị thương nàng cũng không thể mạc kệ.

Biết Bạch Chiêm không phải là người bình thường có thể chọc sao?

Hắn vừa không có ở trong thành liền ra tay!

Chu Châu không phải người nói nhiều, vốn cho rằng chưởng quầy ghét các nàng, lúc này nhìn thấy trưởng quầy còn quan tâm các nàng như

vậy chứng tỏ trong lòng vẫn còn nhớ đến bọn họ, trong lòng không khỏi ấm lên, vội đi tới giải thích: “Người bị thương không phải Từng Yến, là một khách nhân trong cửa hàng.”

Bước chân Trang Thư Tình cũng không có chậm lại, kéo Trang Thư

Mẫn lên xe ngựa, tiếp đó Chu Châu cũng đi lên, “Mời đại phu chưa?”

https://thuviensach.vn

”Nô tỳ đến đây còn Từng Yến đã đi mời, chỉ là... Tình huống của khách nhân kia không tốt lắm.”

Trang Thư Tình nhăn mày lại, vén rèm cửa sổ lên phân phó nói:

“Ngừng một chút.”

Xe ngựa dừng lại.

”Mẫn tỷ tỷ, nơi này cách nhà không xa, muội để người đưa tỷ và Thư

Cố về.”

Trang Thư Mẫn không nói hai lời, ôm lấy Thư Cố xuống xe ngựa.

”Tam Tử, ngươi phái người đưa tỷ đệ bọn họ về, những người khác lấy tốc độ nhanh nhất đi gọi Thanh Dương Tử đến, nói hắn mang theo cả

hòm thuốc kia của hắn cùng với cái rương của ta.”

”Vâng.”

Hiện tại người trong Bạch phủ đều biết nữ chủ nhân tương lai có kiến thức y thuật rất ly kỳ cổ quai, cho nên khi nhìn thấy vị khách nhân không may mắn chịu tội kia, Hướng Tả lập tức nói Chu Châu đến mời Trang Thư

Tình.

Bọn họ không sợ người chết, nhưng người bị giết trong địa bàn của công tử mà không làm được gì chính là đang đánh lên mặt của công tử!

Những thứ khác có thể để sau tính, nguyên nhân cũng ném sang một bên, cho dù người này đáng chết cũng phải cứu về.

“Khách nhân kia là người nhà ai?”

Chu Châu cắn răng, trong mắt hiện lên tức giận hiếm thấy, “Là hồng bài của Hồng Hương các, vào cửa hàng không bao lâu đã bị người đè ra https://thuviensach.vn

đâm cho hai đao, trên mặt cũng bị một đao, người động thủ là Tần gia thiếu phu nhân, có tiếng mạnh mẽ.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 80: Khai Phúc

Trang Thư Tình nhìn nàng, “Các ngươi chỉ biết nhìn?”

Vẻ mặt Chu Châu xấu hổ, “Lúc đó trong cửa hàng còn có khách nhân khác, Hướng chưởng quầy đang dẫn khách nhân đi đo kích cỡ, cùng lúc Từng Yến cũng mang khách nhân đi xem dạng đồ thêu trong tú nương, một mình nô tỳ đến ngăn cản không kịp.”

Lo lắng cho việc buôn bán có thể duy trì tốt, ba phần lợi nhuận hàng tháng trong cửa hàng cũng khiến cho cả đời này của nàng không cần lo vì tiền, chính vì vậy mà khách nhân mỗi ngày vào cửa hàng đều không ít, nhưng lại không tuyển thêm người làm cũng vì vậy mà thành ra như hiện tại.

Việc này thật đúng là không thể trách bọn họ được.

“Trước mắt ngươi cho ta biết tình huống của người kia như thế nào.”

Chu Châu thận trọng, nói ra lời cũng phải lưu ý, không cần suy nghĩ

nhiều nói: “Hai đao ở bụng, miệng vết thương không nhỏ, máu chảy rất nhiều, vết thương như thế có thể khiến nàng ta chết vì mất máu quá nhiều, nhưng may là Hướng Tả có biết chút ít y thuật, đã giúp nàng ta cầm máu.”

Hướng Tả quả thật có biết chút y thuật, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho máu chảy chậm lại, dù là đại phu có dùng không ít thuốc cũng không thể cầm được hết vết thương như thế.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình vừa vào phòng, mọi người ai cũng đến giúp người đang nằm dưới nền kia.

Nữ tử nghiêng đầu, có thể nhìn được nửa bên mặt, cho dù mặt nàng ta có trắng như tờ giấy, bộ dáng suy yếu giống như tùy thời có thể tắt thở

nhưng nhìn thế nào cũng thật đẹp.

Nhưng khi nhìn đến nửa gương mặt kia, đều là nữ tử, trong lòng Trang Thư Tình cũng thầm nghĩ thật đáng tiếc.

Một đao này, kéo từ khóe mắt xuống dưới. Da thịt đều rách cả ra ngoài, nhưng nếu như chăm sóc tốt lại thì cũng chỉ có thể khôi phục được phần nào.

Đương nhiên, điều kiện trước hết là nàng ta phải còn sống.

Từng Yến mời đại phu đến đại khái là một người tuổi hơn bốn mươi.

Nhìn nàng tới gần miệng vết thương liền mở miệng tức giận, “Sao có thể lỗ

mãng như thế, ngươi...”

Chưa đợi hắn nói xong, Tam Tử liền mạnh mẽ mời hắn qua một bên.

Trang Thư Tình chỉ nhìn thoáng qua liền lắc đầu, “Bôi thuốc này cũng vô dụng, nam nhân đi ra ngoài. gọi Thanh Dương Tử vào.”

”Ta đến.”

Vừa dứt lời, Thanh Dương Tử mang hai cái rương trên lưng một trái một phải bước nhanh tiến vào. Vẻ hưng phấn trên mặt thì khỏi nói.

”Những người không liên quan đi ra ngoài, đóng cửa.”

Đeo bao tay và khẩu trang, Trang Thư Tình cầm lấy kéo cắt một tiếng xiêm y gởi ra, không có xiêm y che lại. Miệng vết thương liền lộ rõ.

https://thuviensach.vn

”Chậc, xuống tay thực ác.”

”Đừng nói lời vô nghĩa, mau làm theo ta nói.”

Thanh Dương Tử không cam không nguyện cũng đeo bao tay và khẩu trang vào, hắn tuyệt không thích hai loại đồ vật, đeo vào thật khó chịu, nhưng Trang tiểu thư lại nói, nếu như hắn không mang thì nàng sẽ không cho hắn giúp đỡ, hắn không còn lựa chọn nào khác.

”Nước.”

Chuẩn xác lấy ra một chai nước đưa qua.

Đem những chỗ xung quanh vết thương rửa ráy sạch sẽ, Trang Thư

Tình cẩn thận kiểm tra.

”Từng Yến. Ngươi có biết vết đao này chém vào bao sâu không?”

Từng Yến động tay xem xét một chút.

Vết thương vị trí này, lại sâu như vậy, rất có khả năng sẽ tổn thương đến ruột non. Khâu lại bên ngoài thì không sao, cái khó là ở bên trong.

”Đại phu vừa đến nói như thế nào?”

”Nói nàng mệnh khó giữ.”

Trang Thư Tình vẫn luôn chuẩn bị sẵn chỉ bạc, nhưng hiện tại nhất thời không thể quyết đoán, thuốc tê đã có chút tiến triển, nhưng vẫn chưa thí nghiệm trên thân người, nếu chỉ là chưa đạt tới kết quả nàng mong muốn thì cũng không sao. Vấn đề là khi dùng xong mà người vẫn chưa tỉnh lại thì...

”Trang tiểu thư, chúng ta cứ thử xem đi.” Thanh Dương Tử hoàn toàn không cho rằng việc này là gánh nặng.”Người trước mắt vốn đã sắp chết https://thuviensach.vn

rồi, nếu như không cứu nàng cũng chết, chi bằng cứ tiến hành, may ra nàng ta con giữ được mạng, chúng ta dùng thử một chút thuốc tê cũng không vấn đề gì đâu.”

Thật hy vọng bản thân nàng có có thể rộng rãi được như vậy, có đôi khi Trang Thư Tình thực sự hâm mộ Thanh Dương Tử.

Thanh Dương Tử thấy nàng dao động, đã đem thuốc lấy ra.

Đúng vậy, là viên thuốc, đều không phải tiêm chất lỏng.

Về phương diện này, Thanh Dương Tử chính là thiên tài, chỉ cần hắn tự cân nhắc điều chế phối phương (*), luôn điều chỉnh lượng được liệu sử

dụng, hiện tại phối phương của hắn là hoàn mỹ nhất.

(*)phương pháp phối thuốc

Phẫu thuật như vậy, trước mắt hiện giờ là phải gây tê, nhưng nếu ăn viên thuốc này rồi nàng ta lại không tỉnh lại, như vậy...

Trang Thư Tình vô cùng lo lắng về hiệu quả của thuốc.

”Trang tiểu thư, tiểu thư không cần lo lắng, thuốc này dù cho không có tác dụng cũng không hại chết người được.

Trong đầu Trang Thư Tình xoẹt qua một ý niệm, trừng mắt nhìn về

phía Thanh Dương Tử.

Thanh Dương Tử vẫn mỉm cười tủm tỉm, hắn không phải là người tốt bụng gì, một chút gánh nặng tâm lý cũng không có, “Chúng ta không có đã thương người vô tội a.”

Cho nên thuốc này chỉ dùng để thí nghiệm dù không có tác dụng cũng không gây chết người, Trang Thư Tình hiểu được ý tứ trong lời nói của https://thuviensach.vn

hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn, dù sao nàng cũng nhận giáo dục ở thế giới kia, làm chuyện này chính là phạm tội.

Nữ tử đang bị thương không chịu đựng nỗi nếu như tiếp tục trì hoãn, Trang Thư Tình không có nhiểu thời gian để lo lắng, dứt khoát quyết định, cố gắng gọi nữ tử đang chỉ còn chút hơi thở mỏng manh tỉnh lại, “Nghe thấy ta nói chuyện không?”

Mắt nữ nhân có chút tán loạn, không có phản ứng gì.

Trang Thư Tình thấy thế, đè nhẹ lên vết thương, theo bản năng của cơ

thể hơi nâng lên một chút, người đã có chút thanh tỉnh.

”Ta... sẽ chết sao?”

”Ta đang nỗ lực giúp cho ngươi giữ lại mạng sống.” Trang Thư Tình đi thẳng vào vấn đề, này, dược tính của nó ta không thể chắc chắn, có thể

sau khi ăn nó ngươi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại...”

”Ta ăn.” Không đợi nàng nói hết câu, nữ nhân liền miễn cưỡng gật đầu, nàng rất lạnh, loại cảm giác này rất giống như hình dung của một vị tỷ

muội trước khi chết đã nói với nàng, dù có che mấy lớp chăn dày cũng không đủ, nàng biết, nàng sắp chết.”

Dù sao cũng sẽ chết, vậy thì còn gì phải e ngại.

Trang Thư Tình cũng không tiếp tục do dự, “Đây, cho nàng ăn đi.”

Thanh Dương Tử mừng rỡ, giống như là sợ nàng đổi ý, nhanh chóng đem viên thuốc đưa vào trong miệng nữ tủ, lại cho nàng ấy uống một chút rượu.

Trang Thư Tình nắm chặt lấy mạch đập của nàng không buông tay, bởi vì quá mức khẩn trương mà mổ hôi đều chảy ra.

https://thuviensach.vn

Hơi hơi nghiêng đầu, Bảo Châu lập tức lau mồ hôi cho nàng.

”Gọi vị đại phu kia vào.”

”Tiểu thư...”

”Đi mau.”

Bao gồm cả Thanh Dương Tử ở bên trong cũng không đồng ý, các nàng hiểu được, chuyện kế tiếp Trang tiểu thư làm là chuyện người bình thường không thể nhìn được.

Chính bản thân Trang Thư Tình cũng hiểu rõ, nhưng hiện tại không đủ

người, nàng không còn cách nào khác, có Thanh Dương Tử giúp đỡ nàng, những người khác cũng có thể giúp một chút. Nhưng bắt buộc phải có người chút ý đến mạch đập, tùy thời nàng phải chú ý đến tình huống của bệnh nhân.

Dưới tình huống không có dụng cụ như hiện tại, trước mắt cũng chí có thể làm như vậy.

Đại phu vừa tiến vào liền nhìn thấy thân thể tuyết trắng nhiễm đầy máu của nữ tử. Theo bản năng quay lưng đi.

”Ngươi là đại phu? Là đại phu ở đâu?”

Đại phu cũng không phải không có mắt nhìn, có thể có nhiều đại hán che trở bên người như vậy sao có thể là người bình thường, tuy rằng không biết nàng hỏi chuyện này để làm gì, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng đang trị

liệu cho bị thương, hắn cũng không muốn đi đắc tội với người trước mắt,

“Ta là đại phu của Trần y quán, gọi là Lương Thành Nhạc.”

”Lương đại phu bình thường khi thấy người bị thương phải làm như

thế nào?”

https://thuviensach.vn

”Trước phải cầm máu. Sau đó đắp được, nhưng ta đã thử, không thể

cầm được máu.”

Cho dù nàng có dùng thủ pháp đặc thù để xử lý miệng vết thương nhưng máu sẽ vẫn chảy, cho dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng cũng có thể tổn thương đến động mạch. Hiện tại chuyện nên làm nhất trước mắt là phải cẩm máu, nhưng điều kiện bây giờ không đủ.

Nếu có thể cho nàng thêm thời gian hai tháng...

”Mời Lương đại phu đến đây hỗ trợ ta xem mạch của bệnh nhân, nếu có biến động thì mau lập tức nói với ta.”

Lương Thành Nhạc tận lực không đưa ánh mắt nhìn về phía thân thể

của nữ tử, buông tầm mắt xuống chỉ nhìn về cổ tay mình đang nắm.

Thật sự không thể tiếp tục trì hoãn, Trang Thư Tình hít sâu một hơi, lấy khăn lau khô xung quanh miệng vết thương, lại dùng nước cất đã pha chế để tiêu độc.

”Dao giải phẫu.”

Thanh Dương Tử đã có chuẩn bị cầm lấy dao đưa qua, một đường rạch xuống, máu lập tức tràn ra.

”Ngươi...” Lương Thành Nhạc cả kinh kém chút nhảy dựng lên.

Trang Thư Tình hoàn toàn không để ý tới.”Cầm máu.”

Thanh Dương Tử thuần thục dùng dụng cụ cầm máu lại.

Khoang bụng bị mở ra, phía bên trong hơi hơi rung động lộ ra ngoài, Lương đại phu lập tức cảm thấy lạnh cả người.

”Mạch tượng.”

https://thuviensach.vn

“... Hư mạch.”

Nghe được câu trả lời, Trang Thư Tình kéo chặt bao tay, lấy ra một phần ruột non, xử lý sạch sẽ, vết dao hiện ra rõ ràng.

”Chỉ.”

Trợ thủ đổi thành Bảo Châu, quả thật là người dùng được, trong khoảng thời gian này Trang Thư Tình đã huấn luyện thêm cho hai tỷ muội Bảo Châu và Nam Châu, cũng may tố chất tâm lý của hai người rất được.

Trước mắt tuy rằng sắc mặt đều đã trắng bệch, nhưng tay vẫn ổn định. Tâm trí cũng rất tỉnh táo.

Giống như khâu quần áo đem ruột non khâu lại tốt, Trang Thư Tình tinh tế kiểm tra, tìm ra một chỗ khác cũng có vết dao tương tự, khâu lại tốt rồi tiếp tục kiểm tra những nơi khác, thấy không còn chỗ nào bị thương mới nhẹ nhạng thở ra.

May mắn không tổn thương đến động mạch chủ.

”Tán mạch!”

Trang Thư Tình lập tức đặt ruột non lại chỗ cũ, dùng khặn bông đã xử

lý lau qua phần bụng, “Thuốc.”

Thanh Dương Tử hiểu ý, lấy một bao thuốc bột nhỏ từ trong hòm thuốc ra.

Trang Thư Tình tiếp nhận, đem thuốc rắc vào chỗ bị thương, một khi đã khâu bụng lại thì không thể mở ra, chỉ có thể để cho miệng vết thương chậm rã tự hấp thu, một khi Thanh Dương Tử chú tâm điều chế thuốc thì được hiệu tuyệt đối không thể chê, đây là chỗ lớn nhất mà Trang Thư Tình dựa vào, bằng không chỉ có chút bản lãnh của nàng cơ bản là không có lá gan thực hành.

https://thuviensach.vn

Nhưng lúc này người bị thương lại động đậy, thần trí còn chưa hồi phục, thân thể theo bản năng bắt đầu giãy dụa.

”Giữ nàng lại.”

Hổn hển cũng không đủ để hình dung bộ dáng lúc này của Thanh Dương Tử,

”Dùng lượng nhỏ.”

”Dù sao thì sao với việc không tỉnh lại còn tốt hơn.” Trang Thư Tình ngược lại nhẹ nhàng thở ra, “Dùng sức đè nàng lại, ta muốn khâu miệng vết thương.”

Chu Châu và Từng Yến mỗi người đè lại một bên, Nam Châu đè chân lại, nhường người không thể động đậy, moi người đều tận lực cho Trang Thư Tình một chút không gian, chỉ sợ ảnh hưởng đến nàng.

Thịt trên bụng không tự giác lay động, Trang Thư Tình coi như người trước mắt đã chết, một kim hạ xuống không chút nào do dự, ngay cả âm thanh ồn ào bên ngoài lúc này cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.

”Vi mạch.”

”Thuốc.” Trang Thư Tình động tác nhanh hơn.

Thanh Dương Tử lại lấy một bình sứ từ trong hòm thuốc đổ ra hai viên thuốc đưa vào trong miệng nữ tử, thuốc vừa vào liền tan ra.

Lương Thành Nhạc lúc này đã ngã ngồi xuống đất, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm động tác của Trang Thư Tình không chớp một cái, hắn trị ngoại thương, cũng chỉ dùng dược, hơn nữa còn có tay nghề bó xương gia truyền.

Nhưng dùng kim khâu miệng vết thương lại như vậy từ trước đến giờ

là chưa từng có, càng không cần nói đến chuyện rạch cho người bị thương https://thuviensach.vn

một đao, đây rốt cuộc là cứu người hay là giết người?

Nhưng theo như hắn quan sát mạnh tượng, người bị bệnh cũng không không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Hắn biết rõ, bằng khả năng của hắn chắc chắn không thể cứu được người này về, nhưng cô nương này, không biết nàng từ đâu đến mà lại có thể... cứu được.

Lại thanh lý bụng, không cần phân phó, Thanh Dương Tử mạt thượng một tầng trong suốt thuốc mỡ, bất quá mấy hơi thời gian, thuốc mỡ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hấp thu, hắn lại vải lên một loại khác thuốc bột.

Sau khi xử lý vết thương, tuy rằng suy yến nhưng đã ổn định, tinh thần vẫn đang buộc chặt rốt cuộc cũng có thể buông xuống, vừa đứng dậy, người liền nghiêng sang một bện suýt nữa ngã xuống đất.

”Tiểu thư...” Bảo Châu nhanh tay đỡ lấy.

Trang Thư Tình cười khổ, “Chân đã tê rần.”

Nam Châu ý bảo Thanh Dương Tử giữ lấy chân người bị thương chân, bản thân lập tức đi qua xoa bóp cho tiểu thư nhà mình.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 81: Nữ Nhân Khó Xử Nữ Nhân

Một màn đánh nữ nhân này, vốn không tính dùng đến, dù sao thì đánh nữ nhân không phải là chuyện nam nhân nên làm, nhưng mà người Bạch phủ ai cũng đều kiêu ngạo giống như Bạch Chiêm, cho tới bây giờ bọn họ

cũng chưa từng bị người khác khi dễ, theo như tính tình của bọn họ mà suy nghĩ, bọn họ chắc chắn sẽ động thủ, ở trong lòng bọn họ, Bạch Chiêm là người mà không ai có thể xâm phạm, mà bảo bối trong lòng của công tử, Trang tiểu thư Trang Thư Tình đương nhiên cũng như vậy!

”Đây là... Đây là chuyện gì, sao có thể...?”

Trang Thư Tình ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Thành Nhạc, đại khái cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt,trên thực tế, hắn dùng ánh mắt như thấy ma quỷ mà nhìn nàng chằm chằm.

”Chuyện có thể cứu người.”

Đúng vậy, vừa rồi chính nàng dùng một phương pháp kỳ quái để cứu người, dùng lưỡi dao sắc bén để rạch bụng, tiếp sau đó đưa tay vào đảo xung quanh, bênh trong còn bốc lên hơi nóng, nội tạng trong bụng mấp máy có thể thấy được rõ ràng, đúng, còn dùng kim khâu ruột lại giống như

đang khâu quần áo, rõ ràng những động tác kia đều muốn lấy mạng người, như thế nào lại là cứu người được?

Lòng Lương Thành Nhạc vô cùng không hiểu, hắn muốn hỏi rõ ràng, lời vừa đến miệng bị một tia lý trí cuối cùng bắt buộc nuốt trở về, liều mạng áp chết tò mò của mình.

https://thuviensach.vn

Miễn cưỡng tự đứng lên, Lương Thành Nhạc nhìn chăm chú miệng vết thương được vá lại trên vùng bụng tuyết trắng, “Y quán bận rộn, tại hạ

cáo lui trước.”

Trang Thư Tình làm như không có việc gì kéo vải bông che khuất miệng vết thương. Cũng không lưu lại, quay đầu giương giọng nói: “Hướng Tả, đem thù lao đưa cho Lương đại phu.”

”Vâng.”

Lương Thành Nhạc xoay người cúi đầu thi lễ. Bước nhanh rời đi.

Nam Châu chuyển ghế dựa lại, cùng Bảo Châu đỡ tiểu thư ngồi lên, từ

trên cao nhìn xuống nữ tử vì đau mà tóc đều bị mồ hôi thấm ướt.

”Cô nương tên là gì?”

”Nam Chi, ta gọi là Nam Chi.” Nam Chi hận không thể ngất xỉu đi ngay lập tức, nhưng đau nhức này khiến đầu nàng muốn choáng váng cũng choáng váng không được, hơn nữa, nàng cũng không thể ngất đi. Một đao trên mặt cùng hai đao ở bũng kia nàng nhớ rõ ràng. Dung mạo nàng đã bị

hủy.

Công việc của nàng, một phải dựa vào gương mặt, hai là phải dựa vào dáng người, nhưng cả hai đều bị hủy.

Ma ma nhất định sẽ không lưu nàng lại. Bộ dáng cùng gương mặt này nàng không còn trông cậy được, cho dù lúc trước danh tiếng của nàng có truyền xa, nhưng hiên tại chắc chắc sẽ không có nam nhân nào muốn nàng.

Về sau phải làm sao bây giờ chưa cần nói đến, chuyện lớn nhất phải làm trước mắt là làm sao có thể bảo trụ được chính mình, trước phải sống, sau mới có thể nói tiếp.

https://thuviensach.vn

Mà nàng cũng không thể hy vọng xa vời, cô nương trước mắt này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng thoạt nhìn cũng không phải là người dễ gạt.

”Trước mắt ngươi cần có người chăm sóc, có tin tưởng ai được không?”

Nam Chi cười khổ. Nhìn nàng ta càng có vẻ chật vật không chịu nổi,

“Ngày thường mặc kệ là đi nơi nào, nha hoàn của ta đều phải đi theo.

Nhưng hôm nay, trước khi ra ngoài nàng nói bị đau bụng nên đi đường khác, nên ta tự mình đi ra ngoài, một lát sau liền xảy ra chuyện này. Nàng ta không làm tròn bổn phận, tất nhiên là đã có cành cao để trèo. Ta đương nhiên không dám tiếp tục tin tưởng, những người khác... Chúng ta làm cái nghề này, sao còn có ai có thể tín nhiệm.”

Vậy phải làm sao bây giờ? Trang Thư Tình há hốc mồm, muốn nàng nuôi?

Nếu để một người kỹ nữ ở trong nhà, Mẫn tỷ tỷ có thể càu nhàu nàng tới chết!

”Nam Chi được tiểu thư cứu mạng, sao còn mặt mũi lại cầu tiểu thư

hỗ trợ, nhưng mà...” Nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, nửa bên mặt hoàn hảo vô khuyết thoạt nhìn giống như thiên sứ, “Bộ dáng này của ta bây giờ

nhất định sẽ bị gạt ra, nhưng toàn bộ tài sản ta tích góp nhiều năm vẫn còn ở Hồng Hương các, nếu như không có người giúp ta, sợ là sẽ bị tổn thất, cầu tiểu thư giúp ta.”

Trang Thư Tình có thể lý giải được suy nghĩ trong lòng nàng, hủy dung, về sau sẽ không thể tiếp tục làm nghề này nữa, lập gia đình thì không có người muốn, nếu không có chút bạc phòng thân, chỉ còn con đường chết.

Nhưng mà, “Ngươi muốn ta giúp ngươi làm thế nào lấy ra?”

https://thuviensach.vn

”Tiểu thư quý giá, Nam Chi vạn không dám nghĩ như vậy, chỉ mong tiểu thư có thể tùy tiện phái một người đi lấy là được, mấy năm nay Nam Chi tích góp được cũng không ít, nếu tiểu thư nguyện giúp thì một nửa số

đó là phí chữa bệnh Nam Chi trả cho tiểu thư.”

”Ta không phải loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”

”Nam Chi không phải có ý này...”

Trang Thư Tình cười lắc đầu, “Cái này ta sẽ giúp, nếu không thì cứu ngươi rồi ngươi vẫn sẽ chết, vậy thì còn ý nghĩa gì, chỉ là thương thế của ngươi.”

Buồn rầu nghĩ nghĩ, “Ngươi hiện tại chỉ dựa vào một hơi này mà có thể chống đỡ, đại khái cũng không thể chống đỡ được bao lâu, vết thương của ngươi phiền toái là sau này, nếu như bị nhiễm trùng, như vậy ta cứu ngươi cũng vô ích, cho nên trước khi ngươi tốt lên ta cũng chỉ có thể thêu giúp ngươi một chỗ ở gần đây, đương nhiên, tiền thuê người phải trả.”

Nam Chi cao hứng đến khóc không thành tiếng, cố chịu đựng đầu váng mắt hoa liên tục nói lời cảm tạ.

Để Thanh Dương Tử ở lại xử lý mặt vết thương cho nàng, Trang Thư

Tình đi ra bên ngoài.

”Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Hướng Tả lập tức đáp, “Tần thiếu phu nhân tới.”

”Công tử nhà các ngươi không sợ Tần gia sao?”

”Công tử không sợ bất luận kẻ nào.”

Mặc kệ là Hướng Tả, Tam Tử hay bất kỳ người nào ở đây thoạt nhìn đều là mười phần phấn khích, Trang Thư Tình cũng tin bọn họ không phải https://thuviensach.vn

cậy mạnh, nhất thời cũng không còn lo lắng.

”Tam Tử, ngươi phái một người đến Hồng Hương các đem vàng bạc châu báu của Nam Chi toàn bộ lấy đi, mặt khác phải mau chóng thuê một căn nhà ở gần đây cho nàng ấy, vết thương của nàng rất nghiêm trọng, trước cứ chuyển người đến nhà của ta.”

Tam Tử tuy rằng không mấy đồng ý, nhưng vẫn là lập tức phân phó người đi làm.

Trang Thư Tình tất nhiên biết bọn họ đang nghĩ cái gì, bất quá là cảm thấy kỹ nữ hạ lưu, cần gì phải quản việc của nàng.

Quan niệm cố hữu như vậy nàng không có tư cách xen vào, chỉ có nói một câu, “Ở nơi này của ta, người bệnh chính là người bệnh, thân phận của bọn họ, bọn họ làm cái gì không có liên quan, tiện đây cũng nói thêm, ta cũng là nữ nhân.”

Thuê đến xe ngựa đến, Từng Yến cùng Chu Châu cẩn thận đỡ Nam Chi lên xe ngựa, Trang Thư Tình còn đang muốn tiếp tục xử lý chuyện kế

tiếp, thì thấy một đám người hùng hổ đi về phía nàng, không cần hỏi nàng cũng biết người kia là ai.

Hướng Tả và Tam Tử mỗi người tiến lên phía trước đem Trang Thư

Tình bảo vệ ở phía sau, Bảo Châu và Nam Châu muốn đỡ nàng lên xe ngựa, Trang Thư Tình khẽ lắc đầu, nhìn người đến mặc phục sức sang trọng, nhìn gương mặt có vẻ không dễ sống chung, nếu như nàng tránh, người ta ngược lại sẽ nghĩ nàng sỡ, chỉ là sẽ càng không chịu buông tha người.

Cách nàng khoảng bốn năm bước chân thì Tần thiếu phu nhân mới dừng lại, hẽ nâng cằm. Vẻ mặt tràn đầy ngạo khí, “Ngươi chính là lão bản ở

đây?”

https://thuviensach.vn

”Không phải.”

”Xem bộ dạng này của ngươi cũng không giống.”

Trang tiểu thư bị xem thấp chẳng khác nào công tử bị xem thấp, Bạch phủ nhân đều là kiêu ngạo quán, nơi nào có thể nhịn, Tam Tử tiến lên chính là một cái tát, thanh âm thanh thúy giống như có tiếng vang, liên xem náo nhiệt đều trấn trụ. Không có nửa điểm nghị luận thanh.

Trang Thư Tình cũng không ngờ tới Tam Tử sẽ nói động thủ liền động thủ, đã không ngăn lại còn chưa tính. Nói đến cùng, những người này đều là Bạch Chiêm nhân, nàng có thể sai sử bọn họ hỗ trợ làm việc, nhưng là cũng không có mặt dày thực coi bọn hắn như hạ nhân của mình.

Tần thiếu phu nhân bị đánh đến ngu người. Bụm mặt một hồi lâu mới phản ứng kịp chính mình cư nhiên bị đánh, người nhà nàng đều không có đánh qua nàng dù chỉ bằng đầu ngón tay, nay nàng bị người hạ nhân đánh!

Trước mặt nhiều người như vậy!

Tần thiếu phu nhân hỏng mất thét chói tai hạ lệnh, “Đều là người chết sao? Đánh, đều đánh cho ta, đánh chết sẽ có thưởng!”

Nói xong, chính nàng cũng là nhận chuẩn Trang Thư Tình, nhắm thẳng nàng đánh tới.

Bảo Châu Nam Châu tỷ muội không thể để lộ thân phận nên không dám động thủ, Từng Yến cùng Chu Châu thì không cần phải cố kị. Nhấc tay lên liền ném người ra ngoài.

Trang Thư Tình liên bước chân cũng không di động một chút.

Kỳ thực vừa rồi trong lòng nàng cũng có chút khiếp sợ, bàn tay kia thiếu chút nữa đã đánh lên người nàng.

https://thuviensach.vn

Thực lực cách xa quá lớn. Người của đối phương đều bị đánh ngã toàn bộ.

Hướng Tả xoa xoa cổ tay cười lạnh, “Ném những người này ném tới trước cửa Tần gia, nói với Tần Lam, sau khi công tử trở về sẽ tới cửa bái phỏng.”

Nghe đối phương dám gọi thẳng tên của công công(*), lòng Tần thiếu phu nhân nhất thời mạnh mẹ chấn động, lửa giận cũng rút đi không ít.

(*): cha chồng

Cả người nhất thời thanh tỉnh. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, nàng nhớ công công đã từng nhắc nhờ nên đặc biệt chú ý những nơi này, lúc trước chỉ nghĩ là một gia tộc có chút quen biết mở tiệm kinh doanh, chẳng lẽ lai lịch lại lớn hơn cả Tần gia?

Còn không chờ nàng suy nghĩ rõ ràng, những người mình mang đến đều bị đánh cho hôn mê bất tỉnh ném lên xe ngựa, cho đến khi trước mắt không còn một người, trong chớp mắt, lo lắng liền dâng lên.

Nhưng không có người đến chạm vào nàng, nàng không hy vọng bọn họ cũng đem mình buộc lại, mà lúc này...

Trang Thư Tình nhìn, thấy không có chuyện gì liền bước lên xe ngựa.

”Đợi một chút.”

Trang Thư Tình quay đầu.

Tần thiếu phu nhân chỉ là theo bản năng gọi nàng lại, không biết nên nói cái gì, nghĩ tới nguyên nhân đến đây, cơn tức lại nổi lên, không cam lòng hỏi, “Bất quá chỉ là một ả kỹ nữ bán phấn buôn hương, ngươi thế

nhưng che chở nàng vì cái gì?”

https://thuviensach.vn

”Nàng bất quá chỉ là người bán phấn buông hương, nam nhân không an phận, nếu không có nàng thì cũng có người khác, nếu người kế tiếp xuất hiện, ngươi tiếp tục muốn cho người giết nàng sao? Vì một nam nhân chỉ

biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, đáng giá ngươi vì hắn mà hai tay nhuốm máu sao?”

Đúng vậy, không có nàng ta cũng sẽ có người khác, trong lòng nàng làm sao không biết điểm ấy, nhưng mà nàng không cam lòng a! Rõ ràng trước đó không lâu bọn họ còn ân ái như vậy, không ai không hâm mộ

nàng.

Đã cho nàng một đoạn ngọt ngào như vậy, vì sao lại không thể cho nàng nhiều thời gian hơn một chút!

Chỉ cần như vậy, tâm nàng sẽ không tức giận như vậy, nàng có thể

cũng sẽ giống như đại đa số nữ nhân cứ như vậy mà nhận mệnh, hiền lành rộng lượng nạp thiếp cho hắn, vì hắn mà hầu hạ già trẻ trong nhà.

Nhưng mà, thế nào mới thành thân chưa tới nửa năm, trong lúc hai người vẫn đang tình nồng mật ý, hắn lại có thể bị câu dẫn đi.

Nàng sao có thể không hận!

Nàng hận nữ nhân câu dẫn hắn, nhưng nàng lại càng hận nam nhân luôn miệng nói trong lòng chỉ có nàng kia!

Mỗi đao trên người nữ nhân kia, đều là mỗi đao nàng muốn đâm lên người hắn, nàng hận như vậy, hận như vậy!

Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, Trang Thư Tình có chút đáng thương nhìn nàng, nhưng cũng chỉ là thở dài, khom lưng vào xe ngựa.

Nàng đáng thương cho thân phận những nữ nhân ở đây, nhưng điều nàng có thể làm, chính là tận lực khiến bản thân sống một cuộc sống không https://thuviensach.vn

giống như các nàng, không để bản thân trở thành một trong số các nàng.

Nữ nhân tội gì phải khó xử nữ nhân, nàng muốn nói với những nữ

nhân ở đây một câu này, nhưng nghĩ tới vẫn không cần phải nói, có đôi khi không phải các nàng muốn đi tranh, mà là không thể không tranh!

”Hướng Tả, để người ta đi, buôn bán, hòa khí sinh tài.”

”Vâng.”

Xe ngựa chậm rãi rời đi, Trang Thư Tình chống đầu một hồi lâu không nói gì, tâm nặng trịch, loạn thất bát tao suy nghĩ nhiều thứ.

Về đến cửa, Thanh Dương Tử trực tiếp cho người đem người vào, không dám để cho kỹ nữ kia ở trong nhà Trang tiểu thư, bọn họ không có lá gan kia, sợ công tử trở về sẽ lột da bọn họ.

Nam Chi một mực chống đỡ không được ngất đi, nhìn thấy Trang Thư

Tình nước mắt chảy xuống, nàng đều nghe được.

Nàng bị người phỉ nhổ, nàng sống không cao quý, nhưng ai có thể

nguyện ý như thế?

Nếu có thể, nàng thà rằng từ nhỏ có một tướng mạo bình thường, có cha mẹ yêu thương, đến tuổi thành thân sẽ gả cho người thương, sinh mấy đứa nhỏ, sống một cuộc sống bình thường.

Nàng nằm mơ cũng muốn có được cuộc sống như thế.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 82: Ngọt

Sau khi an trí tốt cho Nam Chi,Trang Thư Tình giúp nàng chuẩn mạch, vẫn quá yếu ớt.

“Phàm là nàng muốn dùng thứ gì đều phải nấu qua nước sôi một lần, Thanh Dương Tử, ngươi lấy thuốc mỡ xoa lên mặt cho nàng,lấy nhiều một chút, đừng tiếc rẻ.”

Thanh Dương Tự thật đúng là luyến tiếc, thuốc mỡ kia tốn không ít được liệu tốt chưa nói, điều chế cũng rất phức tạp, tuy Bạch phủ không giới hạn dược liệu, nhưng với hắn mà nói, thuốc hắn điều chế ra tất cả đều là bảo bối, hận không thể giữ lại hết.

Lấy ra cái hộp nhỏ lau một lớp lên mặt của nàng ta sau đó liền thu bảo bối lại ngay lập tức, tròng mắt Thanh Dương Tử vừa chuyển, kề sát vào Trang Thư Tình thấp giọng nói: “Thanh tiểu thư, chúng ta thử thuốc giảm nhiệt được không?”

Tang Thư Tình tà tà liếc hắn, “Ngươi đã thử qua trên người người khác phải không?”

Thanh Dương Tử nhìn trời nhìn đất nhưng lại không nhìn nàng, thái độ này đã nói lên tất cả, chỉ bị nói vài câu thôi mà, không đau cũng chẳng ngứa.

“Hiệu quả như thế nào?”

“Cái gì?” Không mắng hắn?

https://thuviensach.vn

“Mắng ngươi có hữu dụng không?”

Vô dụng!

Thanh Dương Tử hiểu ra, nhất thời cười như hoa, Trang tiểu thư có một điểm mà hắn vô cùng thích, đó là mặc kệ nàng có nguyên tắc thế nào, nàng cũng sẽ không đem nguyên tắc của mình áp đặt lên người khác, nếu không phải đã là người của công tử, hắn thật muốn đoạt lại giấu đi.

“Thuốc kia đã đổi lại phối phương nhiều lần, nhưng làm ra không có hữu dụng như lời ngươi nói.”

”Vậy là vẫn thất bại.”

Thanh Dương Tử nhất thời có chút mệt mỏi, hắn cảm thấy Trang tiểu thư nhất định là cố ý đả kích hắn.

“Bất quá hiện tại ta muốn truyền nước muối cho nàng.” Lại tiếp tục bắt mạch, Trang Thư Tình có chút lo lắng, “Tình huống có chút không tốt lắm.”

Phàm là thứ gì mới, Thanh Dương Tử đều cảm thấy vô cùng có hướng thú. Nước muối đã sớm chuẩn bị, kim rỗng ruột cũng đã lấy ra, ruột gan đều cảm thấy nôn nao, tâm Thanh Dương Tử đã sớm ngứa đến muốn thử, nhưng hắn lại không biết làm thế nào để hạ kim, cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Đợi thật lâu Trang tiểu thư mới nói muốn sử dụng, hắn sợ làm chậm trễ Trang Thư Tình nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ thỏa đáng.

Trang Thư Tình nhìn, cũng không tiếp tục do dự.

Đầu tiên là dùng dây da buộc chặt cổ tay. Sau đó dùng nước đun sôi tiêu độc kim tiêm, tiếp đó đổ nước muối đã pha chế vào bình thủy tinh, dốc https://thuviensach.vn

ngược lại treo lên, miệng bình nối với ống dẫn được cố địch với kim tiêm, Trang Thư Tình vô vỗ lên tay để các mạch máu nổi lên, nhắm ngay động mạch dứt khoát đâm vào.

Bình sứ không phải trong suốt, ống dẫn cũng không phải trong suốt, cai 1gi2 cũng nhìn không được, hai người đã làm qua vô số thí nghiệm, để

làm ra một lọ nước muối cũng tốn rất nhiều thời gian.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên,sợ thời gian tính toán sai lệnh, lại sợ nước muối dùng không đủ. Đưa vào cơ thể không biết có xảy ra phản ứng phụ hay không, hai người đều không dám kinh thường, luôn ở một bên trông chừng.

Cuối cùng so với thời gian bọn họ tính toán nhanh hơn nữa chun trà.

Đến khi rút kim ra, nhìn bình nước muối, hai người liếc nhau, nở nụ cười, hai người họ không tính sai

”Tiếp tục.”

Bận nguyên cả buổi sáng, Trang Thư Tình bước chân về nhà mềm đến độ có chút vô lực.

Trang Thư Mẫn thấy lúc nàng đi là một bộ dáng phấn chấn, hiện tại giờ về lại mất tinh thần như vậy, lập tức liền quan tâm hỏi han.

Trang Thư Tình cũng không gạt. Buồn bã ỉu xìu nói ra sự việc

“Muội cứu người?”

“Ân.”

“Giống như hồi sáng sao?”

”Không giống, tình huống người hồi sáng dễ dàng hơn.” Trang Thư

Tình hoàn hồn. “Mẫn tỷ tỷ, ta nghĩ tỷ sẽ trách ta xen vào việc của người https://thuviensach.vn

khác.”

“Cũng không phải.” Trang Thư Mẫn vốn để trong lòng, hấy nàng chủ

dộng nhắc tới liền thuận thế nói, “Buổi sáng muội thật lỗ mãng, ở trước mặt bao người tự tiện mở xiêm y của nam nhân xa lạ, còn sờ tới sờ lui, mặc dù Bạch công tử luôn chiều theo ý muội, nhưng là nữ tử cũng nên hạn chế tiếp xúc với người khác giới, nhất là người lạ.”

“Nhưng muội cứu mạng của hắn.”

”Đối với nữ tử mà nói, thanh danh chẳng khác nào tánh mạng, muội vì cứu hắn mà hủy đi thanh danh của mình, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào.” Trang Thư Mẫn nói xong, ánh mắt trở nên nhu hòa, “Nhưng khi thấy muội thực sự có thể cứu về được mệnh của hắn, ta cũng cảm thấy thật giá trị, với tuổi của hắn, trên có già, dưới có trẻ, nếu như hắn thật sự đi rồi thì người nhà họ sẽ như thế nào, như vậy tính ra, muội không những cứu mạng hắn, mà còn cứu cả nhà của hắn.”

Nói đi nói lại chính là vẫn đồng ý, Trang Thư Tình cao hứng, chỉ là có chút không thoải mái, “Nam nhân ra ngoài ăn chơi đàng điếm, quản nam nhân là được, hủy một nữ nhân có ích lợi gì, trên đời này buôn hương bán ngọc còn thiếu mối sao? Chỉ cần có bạc, đi đâu cũng được, thấy bộ dáng nàng đáng thương, thật sự là đã tuyệt vọng đi, bằng không sao có thể suy nghĩ như vậy.”

“Muội làm như mọi nữ nhân đều dám nói ra như muội hay sao, nữ

nhân từ khi sinh ra đến lúc hiểu chuyện đều phải coi nam nhân là trời, học những việc có thể giúp hắn quản gia.” Nghĩ đến mình cũng từng như vậy, Trang Thư Mẫn thở dài, “Tỷ tỷ may mắn, có thể gặp được muội, bằng không chỉ sợ là sẽ không thể được như bây giờ.”

“Nói đi nói lại sao lại nói đến tỷ rồi, hiện tại không phải rất tốt hay sao?” Trang Thư Thình bất đắc dĩ, nói sang chủ đề khác, “Bảo Châu, ta đói https://thuviensach.vn

bụng.”

”Vâng, đồ ăn đã dọn lên bàn, tiểu thư người mau đi rửa tay.”

Cơm trưa ăn trễ so với thường lệ, Trang Thư Tình lo lắng cho đệ đệ

nên ăn xong trước, sau đó liền lập tức đi đến trường thi.

Nguyên bản còn ngồi trong xe ngựa, đi được nửa đường lại bị người bao vây xung quanh, từng đạo âm thanh truyền đến.

“Chính là vị tiểu thư ngời trong xe ngựa này.”

“Đúng đúng đúng, chính là chiếc xe ngựa này, rất dễ nhận ra.”

”Buổi sáng ta đã gặp qua, là một vị tiểu thư trẻ tuổi lại thiện tâm.”

“Tiểu thư ta là đệ đệ Trần Lượng, mang theo cháu ta đến tạ ân cứu mạng của ngài.”

Trang Thư Tình không muốn đi ra ngoài để bị người vây xem, chỉ ở

trong xe nói: “Chỉ là nhấc tay chi lao, không cần phải cảm ơn, tim của lệnh huynh không tốt lắm, về sau phải giữ cho tâm tình ôn định.”

“Vâng, ta nhất định truyền lời, Trần Thanh, tới, dập đầu với tiểu thư.”

Trang Thư Tình ở trong xe ngựa bảo trì trầm mặc.

Người bên ngoài thấy nàng thủy chung không chịu lộ mặt, lại có nhiều hộ vệ trông chừng như vậy, cũng không dám tiến lên phía trước, chỉ là ánh mắt thường đảo qua, nói đến cũng chỉ là chuyện buổi sáng.

Trở thành đề tài trong câu chuyện người khác, Trang Thư Tình sao còn ngủ được, giờ khắc này, nàng vô cùng mong Bạch Chiêm có thể trở về

nhanh chút.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm có khả năng, chuyện khó khăn trong miệng người khác đối với hắn đều trở nên dễ dàng. Có hắn ở đây, trong lòng nàng không cần nghĩ bất kì chuyện gì, chỉ cần bản thân mình làm chuyện muốn làm.

Hắn vẫn luôn nói như vậy. Mà nàng, cũng luôn làm như vậy.

Khi có hắn ở bên cạnh nàng thường lơ là, đến khi hắn đi mới thấy nhớ, trách không được người xưa luôn nói, mất đi rồi mới biết quý trọng, hắn mới đi tám ngày nàng đã hiểu được đạo lý nàng.

Cũng may là không phải vĩnh viễn mất đi.

Ngô, về sau phải dụng tâm lưu người lại mới được, nam nhân này, nàng muốn, chẳng sợ có thể không lưu lại được cả đời. Ít nhất phải nỗ lực bằng khả năng của bản thân để không cảm thấy hối hận.

“Vừa trở về đã thấy thật náo nhiệt.” Người chưa đến, thanh âm đã vang bên tai, vùa nhấc đầu, một thân tử y, khóe miệng đang nhếch cười, không phải Bạch Chiêm thì còn là ai!

Ý cười nhất thời nổi lên từ trong lòng. Theo mắt lộ ra ngoài, nở rộ trên mặt, “Có một số người chỉ cần suy nghĩ, chỉ cần nhớ đến liền xuất hiện.”

Nhìn thấy người ngày đên mong nhớ, tâm tình Bạch Chiêm tốt lên không ít, ngồi xuống cạnh bên người nàng, người mùi thuốc nhàn nhạt trên người nàng, lòng cảm thấy mỹ mãn, không tự giác ngồi gần thêm một chút,

“Nhớ ta?”

“Ừ, nhớ.”

Được nàng thẳn thắn thừa nhân, Bạch Chiêm liền cam hứng, tựa đầu lên vai nàng, tư thế này chỉ cần một cái dang tay là có thể ôm người vao ngực, “Nhớ ta thế nào?”

https://thuviensach.vn

“Nhớ chàng đối tốt với ta. Sau đó cảm thấy ta không tốt với chàng, vì để chàng không bị hồ ly tinh câu dẫn đi mất nên ta quyết định sẽ đối với chàng tốt một chút.”

Khẩu khí ái oán khiến cho Bạch Chiêm thấp giọng cười ra tiếng, thanh âm nặng nề vang ở bên tai, Trang Thư Tình vành tai đều đỏ.

”Phát sinh chuyện gì làm nàng như vậy cảm khái. Ta được hảo hảo tạ

thượng một phen mới được.”

Thân thể hơi ngả vào lòng của nam nhân, bả vai của hắn giống như

vẫn luôn chờ nàng dựa vào. Nàng vừa hơi lui về đã giang tay ôm trụ, Trang Thư Tình cảm thấy nếu cứ tiếp tục bên cạnh hắn, nàng sẽ ngày càng lười đi mất.

“Chỉ là cảm thấy làm nữ nhân đúng là không dễ dàng gì, ta có thể sống được thoải mái tự tại như vậy đều vì có chàng, hiện tại cảm thấy bản thân tùy ý tiêu xài tình cảm của chàng đúng là có chút quá đáng, bây giờ giác ngộ vẫn còn kịp, có phải không?”

”Thật sao?” Bạch Chiêm cười để ở đầu nàng, “Ta thật cao hứng.”

”Ta cũng vậy.”

Người đã trở lại, tâm giống như cũng có nơi để dựa vào, Trang Thư

Tình bỗng chốc liền ngủ, tư thái hoàn toàn tin cậy.

Bạch Chiêm nhìn, chỉ cảm thấy lòng mềm thành nước, ôm người nhắm mắt lại, cũng ngủ.

Trang Thư Hàn từ trường thi đi ra, nhìn thấy xe ngựa liền bước nhanh đi tới, Tam Tử vội ngăn lại, “Nhị công tử chờ...”

“Cho hắn vào đi.”

https://thuviensach.vn

Tam Tử lui ra một bước.

Trang Thư Hàn nhíu mày, bước nhanh vào trong toa xe, nhìn thấy Bạch Chiêm đã rời đi tám ngày bây giờ đang ngời bên cạnh tỷ tỷ nhà mình, động tác hai người thân mật khiến hắn cảm thấy mình có chút dư thừa.

“Bạch đại ca khi nào trở về?”

“Cách đây không lâu, làm bài như thế nào?”

“Kết quả không cần đoán.”

“Tự tin như vậy?”

“Vâng!” Trang Thư Hàn chống lại cười mắt nhìn qua tỷ tỷ, “Tỷ tỷ, đệ

nhất định có thể qua.”

”Tin tưởng đệ, nào, lại đây ăn chút điểm tâm, chúng ta về nhà.”

“Dạ”

Đối với việc trong nhà nhiều hơn một người, Bạch Chiêm nhìn cũng không cần nhìn tới, chỉ cần người bên cạnh Thư Tình không phải nam nhân, những thứ khác hắn không để vào mắt.

Sau bữa cơm chiều, một phòng lớn lớn nhỏ nhỏ đều lưu lại uống trà

“Năng lực Tần gia thật tốt”

“Thôi, bạt tai kia của Tam Tử cũng đã khiến nàng hiểu ra, đừng so đo với một nữ nhân đang thương tâm, không cần chàng làm cái gì, cuộc sống của nàng cũng không tốt hơn được, nữ nhân nếu không cần thì thôi, nếu để

ý, ai có thể quản được nam nhân tam thể tứ thiếp, nay Tần mai Sở, Bạch Chiêm, ta hỏi chàng, chàng có tâm tư kia không? Nhất định không được gạt ta.

https://thuviensach.vn

“Sợ?”

Trang Thư Tình mím mọi, nụ cười nhạt một chút, “Ừ, sợ.”

Nếu không sợ hãi, nàng sẽ không nói nhiều như vậy, nàng tự biết, Bạch Chiêm cũng biết.

Chỉ là nàng không đồng ý yếu thế thôi.

”Nếu thiên hạ còn một Trang Thư Tình khác, ta nghĩ. chắc sẽ có khả

năng.”

Trang Thư Tình trừng hắn.

Bạch Chiêm cười ra, tình ý nhè nhẹ, “Nhưng thiên hạ này chỉ có một người là Trang Thư Tình, vừa vặn xứng đôi với ta.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 83: Đáng Giá?

Có Trang Thư Tình khuyên can, Bạch Chiêm rốt cuộc cũng không gây khó xử cho Trần gia.

Nhưng lại khiến Tần gia kinh sợ một hồi, đưa đến rất nhiều đồ quý giá, Bạch Chiêm chỉ trực tiếp chuyển toàn bộ cho Trang Thư Tình.

Ngày thứ hai Nam Chi đã được chuyển đến căn nhà nàng đang thuê, mỗi ngày Trang Thư Tình đều đến thăm nàng, giúp nàng kiểm tra, bôi thuốc, lại giúp nàng đổi một bình nước muối, Thanh Dương Tử tỉ mỉ quan sát, xem Trang Thư Tình hạ kim như thế nào, vì sao phải đâm vào tĩnh mạch đều nói cho hắn biết.

Thanh Dương Tử học rất nhanh, đến ngày thứ ba, khi mượn Nam Chi làm thí nghiệm tuy ngày đầu khiến Nam Chi chịu không ít khổ, nhưng sau khi nắm được bí quyết cũng thuận lợi hơn nhiều.

Đôi khi Trang Thư Tình nhịn không được nghĩ, nếu như Thanh Dương Tử sống ở hiện đại chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ thiên tài, có nhiều dụng cụ hiện đại phụ trợ, không biết thành tựu sẽ còn lớn thế nào.

Hiện tại Nam Chi không thể tin tưởng được người nào, Thư Tình làm chủ, mua cho nàng một nha đầu mười ba mười bốn tuổi giúp chăm sóc nàng.

Tiểu cô nương đã chịu nhiều khổ cực, hiện nay ăn mặc không lo nên chiếu cô cho Nam Chi rất tốt, chỉ là có chút nhát gan, lúc nói chuyện thanh âm giống như muỗi kêu, phải để sát tai vào mới nghe được https://thuviensach.vn

Lúc này Nam Chi đã tỉnh, miễn cưỡng cười với Trang Thư Tình.

“Lại phát sốt?”

“Tối hôm qua bắt đầu nóng, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.”

Mất máu quá nhiều, hệ miễn dịch bị suy giảm, mấy ngày nay vẫn luôn phát sốt, vừa giảm nhiệt xuống lại nóng lên, cũng may hiện giờ độ ẩm chưa cao.

Mạch đã ổn định, Trang Thư Tình nhìn về phía Thanh Dương Tử,

“Thuốc bổ huyết phải được gia tăng liều lượng.”

Thanh Dương Tử không cam lòng đáp ứng.

“Hiện giờ đã hạ sốt. Có thể ăn chút thức ăn lỏng. Ta nhờ Dụ nương tử

mỗi ngày làm thức ăn bổ khí huyết, đến giờ cơm để Tiểu Liên đi lấy.”

Tiểu nha hoàn vội đáp ứng.

Thanh Dương Tử chịu khó đi thay nước muối, Trang Thư Tình tiếp tục dặn dò hai câu, một lát Nam Châu liền bước nhanh tiến vào thấp giọng báo, “Trần tổng quan để nô tỳ đến nói với ngài một tiếng, Tần thiếu phu nhân tự sát, sợ là việc không tốt.”

Trang Thư Tình rất có ấn tượng với vị phu nhân trẻ tuổi kia, nàng dùng tính cách cả vú lấp miệng em để ngụy trang chính mình, rõ ràng có một thanh danh mạnh mẽ. Lại làm việc tuyệt không cay cú.

Nhưng mà, “Tại sao lại nói với ta, Tần gia không đi mời đại phu sao?”

“Mời.” Nam Châu dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: “Chuyện lần trước huyên náo rất lớn, người cả thành đều biết, nếu tin tức Tần phu nhân tự sát truyền tới, sẽ có người nói là bị công tử bức tử. Ngay cả ngài cũng...”

https://thuviensach.vn

“Nước bẩn này thật muốn hắt ai liền hắt? Bạch Chiêm có ý gì?”

“Trần tổng quan nói trắng ra công tử không có phân phó, chính là căn dặn không để cho bọn họ gạt ngài.”

Bạch Chiêm hiểu nàng, biết nàng không thích người bên ngoài dằm tiếu nên đã thay nàng quyết định, nàng thích loại săn sóc này.

Trầm mặc một lát, Trang Thư Tình nói: “Việc này không liên quan gì tới chúng ta, mặc bọn họ đi.”

“Vâng”

Nhưng mà chuyện lại phát triện ngoài dự đoán của mọi người, không bao lâu liền có người tới cửa cầu kiến.

Nhìn lão phụ nhân quỳ gối trước mặt nàng nỉ non, Trang Thư Tình nhìn không được nhíu mi. “Mời ta đi? Vì sao? Tần gia thật sự muốn đem chuyện này hắt lên người ta?”

“Lão già này vạn lần không dám nghĩ như thế, là tâm thiếu phu nhân đã lạnh, bản thân người không muốn sống tiếp, trách không được bất luận người nào. Lão đến cửa cầu ngài, nghe nói Trang tiểu thư là thần y tái thế

có thể cứu người sống lại, tiếu phu nhân của chúng tôi vẫn còn sống, Trang thiểu thư nhất định có biện pháp cứu nàng, mong Trang tiểu thư thương sót.”

Thì ra là thế.

Ngày đó nàng cứu Trần Lượng có nhiều người nhìn như vậy. Truyền ra ngoài cũng là điều hiển nhiên, chỉ là không biết chuyện tình truyền ra có bao nhiêu thái quá.

https://thuviensach.vn

“Ta không biết bên ngoài truyền như thế nào. Người kia ta có thể cứu, là vì hắn vốn chưa có chết, không bằng ngươi đi mời vài lão đại phu đến xem, tài năng của bọn họ so với ta lớn hơn nhiều.”

“Vô dụng, vô dụng.” Lão phụ nhân bắt đầu gạt lệ, “Đại phu có tiếng ở

Hội nguyên phủ đều mời đến, đều nói rằng thiếu phu nhân không thể sống được.”

“Nàng rốt cuộc bị thương như thế nào?”

“Thiếu phu nhân... Nàng nuốt vàng, ai cũng không biết nàng nuốt bao nhiêu, Mắt liền thấy sắp...”

Nuốt vàng? Người quyền thế phú quý đều thịnh hành chết kiểu này sao? Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm.

Bạch Chiêm hạ mí mắt, “Tùy nàng.”

”Ta biết phải cứu thế nào, nhưng mà...”

”Không xác định thì đừng cứu.”

Bạch Chiêm nói vô cùng tiêu sái thống khoái, lão phụ nhân bên kia liền dập đầu, “Cầu Trang tiểu thư thương xót, cầu Trang tiểu thư thương xót!”

“Không phải ta không muốn cứu, chỉ là...” Trang Thư Tình ý bảo Nam Châu nâng người dậy, “Có chút chuyện dù nói ra ngươi cũng không hiểu, nhưng mà ta sẽ đi Tần phủ, xem xét tình huống mới biết được.”

“Vâng, vâng”

Trang Thư Tình đứng dậy, “Mau gọi Thanh Dương Tử, nên mang theo thứ gì thì mang theo.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm tất nhiên không cho phép người rời đi dưới mí mắt mình, bỏ mất lá thư trong tay xuống cũng theo đó đứng dậy “Chuẩn bị xe.”

Ở Hội Nguyên Phủ, Tần gia cũng xem như là gia tộc số một số hai, khi thành chủ Hội Nguyên Phủ đến hắn cũng chỉ khách khí một chút.

Nhưng lần này, hắn cơ hồ là chạy ra cửa nghênh đón.

“Bạch công tử, sao ngài lại đến?”

Nghĩ đến chuyện đồn đãi bên tai, Tần Lam chỉ nghĩ là Bạch Chiêm đến để hưng sư vấn tội,nhất thời một thân đổ mồ hôi lạnh, liên tục biện bạch, “Cho dù gan có lớn bằng trời, ta cũng không dám đem sự tình hắt lên người công tử ngài...”

“Ta cùng Thư Tình đến đây, không phải nói người sắp chết rồi sao?

Dẫn đường!”

Tần Lam lúc này mới dám nhìn về phía nữ tử đang sóng vai cùng đứng với công tử, tồn tại của Trang Thư Tình bọn họ cũng biết, nhưng không dám đi điều tra sâu, hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy vị Trang tiểu thư trong lời đồn có dáng dấp như thế nào.

Muốn nói tuyệt sắc thì không phải, diện mạo như vậy, ở Hội Nguyên Phủ có thể liếm được vài người, nhưng khí chất tao nhã kia ít người có thể

có được, ánh mắt lưu chuyển tràn đầy sức sống.

Những thứ khác không nói, người như vậy, khó có thể khiến người khác cảm thấy chán ghét, nhất là người lớn tuổi.

Hướng chi bây giờ còn truyền ra lời đồn nàng có thể khiến người chết sống lại, trách không được bà vú của con dâu sống chết đều muốn mời đến bằng được.

https://thuviensach.vn

Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói, người sau khi nuốt vàng còn có thể

cứu sống.

Đại phu có tiếng trong Hội Nguyên Phủ đều đang ở trong thương lượng tìm kế sách, nhìn thấy Tần gia chủ dẫn hai người trẻ tuổi tiến vào cũng chỉ nghĩ là người thân trong nhà, ào ào tiến đến chào.

Tần Lam liếc mắt nhìn Trang Thư Tình, “Lưu đại phu tình huống như

thế nào?”

Đại phu dẫn đầu mọi người tiến lên lắc đầu, “Tình huống vốn không tốt, thiếu phu nhân lại không phối hợp, ta thật sự là hữu tâm vô lực.”

“Trang thiểu thư người xem...”

Có Bạch Chiêm bên người, Trang Thư Tình căn bản không cần cố kỷ, gan vô cùng lớn “Ta vào xem.”

Thấy nàng kiên trì Tần Lam cũng không ngăn cản.

Đi vài bước, Trang Thư Tình quay đầu, “Lệnh công tử đâu?”

Có Bạch Chiêm tại bên người, Trang Thư Tình căn bản không kia hứa nhiều

Vừa nhắc đến con trai, Tần Lam cũng tức đến đau đầu, nhưng chuyện này hắn cũng chỉ có thể tận lực giấu diếm, “Hắn hôm nay có việc ra khỏi thành, chuyện trong nhà căn bản không biết.”

”Kỳ thực ngươi cứ nói thẳng hắn hẹn bạn bè ra thành tìm niềm vui mới ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, người ngốc chỉ có Tần thiếu phu nhân.” Lễ phép gật đầu, Trang Thư Tình đẩy cửa tiến vào.

Tần Lam nghiến răng, đối với thái dộ của vị Trang tiểu thư này cảm thấy bất mãn, chuyện nhà hắn, người Tần gia hắn, sao đến phiên nàng xen https://thuviensach.vn

vào, nàng coi mình là nhân vật gì?

Cái gì vậy!

“Tần lão gia, vị này là...”

“Người trong lời đồn, có thể khiến người khác khởi tử hồi sinh, Trang tiểu thư, Trang thần y, các ngươi chưa nghe nói qua?”

“Là nàng?” Đại phu hai mắt nhìn nhau,đều muốn đi vào xem nàng có thần pháp gì.

Tần Lam nhìn ra được ý đồ của bọn họ, ác ý thêm đầu vào lửa, “Các ngươi không phải rất muốn biết thần y chữa bệnh như thế nào hay sao? Cửa cũng không đóng.”

Vài đại phu, cộng lại cũng đến mấy trăm tuổi, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không hẹn mà cùng cất bước vào trong, bỏ chút mặt mũi để có thể

đứng góc tường nghe được chút nội dung thôi cũng được.

Trong phòng, Bạch Chiêm không tiến lại gần, hai tay ôm ngực dựa vào tường, hắn đối với người ngay cả dụng khí sống sót cũng không có căn bản không chút hứng thú.

Người trên giường thật an tĩnh, ngẫu nhiênn phát ra tiếng hô đau đớn từ trong miệng, như là không muốn bị người khác nghe được, hạ nhân hầu hạ cũng đứng thật xa, không biết là bị đuổi ra hay là như thế nào.

Trang Thư Tình đi qua, từ trên cao nhìn xuống người nằm trên giường.

Sắc mặt trắng bệch, tóc tán loạn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên đỉnh giường, mồ hôi chảy ròng hai bên thái dương.

Cảm giác được có người đến gần, chỉ cho rằng nha hoàn trở lại, cũng lười liếc mắt nhìn.

https://thuviensach.vn

Nàng không muốn sống, tại sao phải tiếp tục sống, vì sao còn để nàng sống? Bản thân nàng giống như một câu chuyện cười, gắt gao ôm lấy luẩn quẩn trong lòng cười chua xót.

Chết tốt, chết xong sẽ hết chuyện, cái gì cũng không cần nghĩ, tâm cũng sẽ không đau, thật tốt.

Xem ra hôm nay ta đi phí một chuyến.” Nói xong, Trang Thư Tình ngồi xuống bên mép giường, tự nhiên mắt lấy cổ tay nàng xem mạch.

Tần thiếu phu nhân cân bản không nghĩ tới trước khi chết còn nhìn thấy nữ nhân khiến cho nàng thấy bất lực nhất trong đời.

“Không nghĩ tới sao?” Trang Thư Tình thu tay cười, “Kỳ thực ta cũng không muốn tới, nhưng mà một người đã lớn tuổi như vậy quỳ ở trước mặt ta nói muốn nhờ giúp đỡ, ta không thể nói được lời cự tuyệt.”

Bình tĩnh nhìn nàng, Tần thiếu phu nhân đột nhiên nói: “Tiện nhân kia không chết.”

“Đúng vậy, ta cứu nàng.” Trang Thư Tình cúi người chẩn bệnh, “Đã muốn chết, vì sao không nuốt nhiều vàng thêm một chút? Nếu ngươi nuốt loại này, không cần kéo dài lâu như vậy, sẽ đau đớn đến chết.”

Bởi vì nàng không biết phải nuốt nhiều một chút mới có thể mau chết!

Trang Thư Tình xốc chăn nàng lên, ở trên bụng nàng ấn một chút, tay vừa mới đặt tới dạ dày,còn chưa dùng lực đã nghe đến tiếng kinh hô.

Ở trong dạ dày.

“Ngày đó ta hỏi ngươi, vì một tên nam nhân chỉ dùng nữa ngươi dưới để suy nghĩ mà hai tay nhuốm máu có đáng giá không, hiện tại ta cũng https://thuviensach.vn

muốn hỏi ngươi, vì một tên nam nhân suốt ngày ra ngoài ăn chơi đàng điếm mà chết, đáng giá không?”

“Cả đời này cảu ngươi sống vì hắn sao? Hắn không thương tiếc ngươi thì ngay cả mệnh cũng không cần?”

“Ngươi đi rồi, ngươi đặt cha mẹ luôn bảo hộ ngươi từ nhỏ đến lớn ở

chỗ nào?”

“Còn có.” Trang Thư Tình xoa bụng nàng, “Hài tử cũng bị ngươi ép buộc sắp chịu không nổi, ngươi biết không?”

“Con ta...”Thần trí dần dần quay lại, thiếu phu nhân lúc ày mới cảm giác thân dưới trướng đau, nhất thời không nghĩ được cái gì, cưỡng chế

chống người lên nắm lấy cổ tay Trang Thư Tình, “Ta có đứa nhỏ?”

“Rất nhanh sẽ không còn, không cần trông cậy vào ta, ta sẽ không cứu nó về.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 84: Nuốt Vàng!

Tần thiếu phu nhân ngẩn ngơ, thân thể ngửa về phía sau, nước mắt chảy xuống.

Nàng vào cửa Tần gia gần nửa năm vẫn không có tin tức, đến khi nàng buông tha cho sinh mệnh thì lại có, nhưng rất nhanh sẽ không còn.

“Lòng ngươi hiện tại tràn đầy oán hận, ngay cả đứa nhỏ cũng không quan tâm? Hiện tại lại không cam lòng, sau này ngươi còn phải không cam lòng vài thập niên, sống khổ như vậy, không bằng chết đi.”

Mấy người núp ngoài góc phòng nghe lén mặt đều bị rút cơ, người gọi là thần y rốt cuộc là đến cứu người hay đến xúi người đi tìm chết?

“Ta nói, ngươi ép buộc mình như vậy, cũng không phải ngươi thật yêu nam nhân kia, chỉ là chính ngươi không cam lòng thôi, không cam lòng bản thân mình còn kém cả một kỹ nữ, không cam lòng hắn không để ý đến ngươi, không cam lòng đứng ở thế hạ phong, không cam lòng... Ở trong lòng ngươi hắn căn bản cũng không quan trọng, nói trắng ra là, cũng chỉ vì ở nhà mẹ đẻ ngươi nhận được ngàn kiều trăm sủng, nên khi vừa gả ra ngoài lại gặp chuyện mất mặt đến như vậy, chênh lệch quá lớn khiến cho ngươi chịu không nổi, người ta nói ngươi mạnh mẽ, còn ta chỉ cảm thấy căn bản là ngươi ngoài mạnh trong yếu.”

“Không phải, không phải như vậy, ngươi chưa thành thân, căn bản là không hiểu....”

https://thuviensach.vn

“Ta dương nhiên không hiểu, đây là cuộc sống của ngươi, ngươi khiến cho cuộc sống của chính mình trở nên thê thảm như vậy, ta vì sao cần phải hiểu.” Trang Thư Tình cười đến thoải mái, sửa lại cái dáng ngồi, quơ quơ

cái chân, phảng phất như người trước mắt căn bản không phải là một người đang hấp hối, “Cuộc sống trước đây của ngươi rất tốt, nên đến một ngày có chuyện khiến ngươi không hài lòng, ngay cả dũng khí để sống ngươi cũng không có, chỉ có kẻ yếu mới hén nhát như vậy.”

“Không phải, ta không phải!”

“Ngươi chính là người như vậy.” Trang Thư Tình khẳng định như

trảm đinh chặt sắt, dư quang đuôi mắt quét đến hạ thân của nàng. Nơi đó đã ẩm, đứa nhỏ này, khi nàng chuẩn mạch đã biết không còn.

“Nếu ngươi là người mạnh mẽ. Ngươi nên đem cái nam nhân dám phản bội ngươi trị cho không thể ngẩng đầu, không nên để hắn được một bước lại lấn một bước, khiến cho hắn ngay cả nghĩ cũng không dám, để cho lòng hắn chỉ có ngươi, để hắn thấy được ngươi tốt... Nhưng ngươi làm được cái nào?”

Trang Thư Tình lắc đầu cười khẽ, “Cái gì ngươi cũng không làm được, ngay cả chính đứa nhỏ của mình cũng không bản vệ được. Nằm ở

trên giường chịu đau đớn, cũng không biết nam nhân của ngươi đang khoái hoạt trên người nữ nhân nào đến thời điểm này còn chưa về. Ngươi muốn chết trong lòng hắn sao? Để hắn nhở rõ ngươi cả đời phải không? Cầm gương đồng lại đây.”

Nha hoàn không biết nàng muốn gì, không ai dám động.

Thanh Dương Tử cười quái dị, nhảy nhảy mấy cái như còn khỉ cầm gương đồng đến.

“Để nàng xem bộ dạng hiện tại của nàng như thể nào, mặt trắng như

quỷ, trên mặt không biết là nước mắt hay nước mũi. Tóc loạn như tổ quạ, https://thuviensach.vn

đợi đến khi ngươi chết cũng có thể tưởng tượng được so với bây giờ còn xấu xí hơn, ngươi trông cậy vào bộ dáng này có thể khiến nam nhân kia nhớ ngươi cả đời? Còn muốn chết trong lòng hắn, a, chỉ sợ hắn còn lo người sẽ làm bẩn xiêm y của hắn, căn bản là không cho ngươi đến gần.”

Nữ tử yêu cái đẹp, bất cứ ai đều không ngoại lệ.

Thiếu phu nhân miễn cưỡng giơ tay lên, run run xoa mặt, lại sửa tóc.

Nhưng thế nào cũng không tốt hơn được, lời nói của Trang Thư Tình khiến cho nàng cảm thấy, bộ dạng của mình so với nữ nhân bị rạch mạch kia càng thêm khó xem.

Kinh ngạc nhìn người trong gương đồng. Ai vậy?

Người này sao có thể là nàng!

Nàng là con gái Từ gia, là hòn ngọc quý trên tay, nàng không chỉ có tài trí hơn người mà còn có thân thế, tưởng mạo cũng là tuyệt sắc, ngày xuất giá, nàng minh diễm có thể so với trăng sáng. Lúc vén khăn đỏ, ánh mắt của nam nhân kia một tấc cũng không rời. Khi đó nàng cho rằng, ở nhà chồng nàng cũng có thể hạnh phúc như nhà mẹ đẻ.

Nhưng chỉ mới nửa năm, nàng sao lại trở thành bộ dáng này?

Hai mắt vô thần, hai má gầy hóp vào, mắt trũng, quầng mắt đen có thể

hù chết người, ngay cả chính mình nhìn thấy cũng muốn quay đầu đi, nam nhân kia sao có thể liếc mắt nhìn.

Đúng rồi, chỉ là một một gương mặt, có thể lưu một nam nhân là bao lâu.

Nàng rồi sẽ già đi, trên mặt sẽ có nếp nhăn, thậm chí sau khi có thai tính khí nàng có chút thất thường, không thể hầu hạ hắn, nam nhân sao có https://thuviensach.vn

thể vì nàng mà thủ tiết, sao có để ý đến đứa nhỏ trong bụng nàng là của hắn, mà bản thân nàng lại vì hắn mà chịu tội.

Nam nhân a, chính là như vậy

Nàng không có mệnh tốt, tìm được một người nam nhân tình sâu như

biển, hoặc là nói, trên đời căn bản không có nam nhân nào như vậy.

Mộng, nên tỉnh rồi

Cầm chắt lấy cổ tay Trang Thư Tình, nàng dùng hết tất cả khí lực của mình nói ra một câu, “Cứu ta.”

Được rồi!

Trang Thư Tình ngầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trên mặt cũng không quá tốt.

“Ngươi có biết ta cứu Nam Chi như thế nào không?” Trang Thư Tình sờ lên bụng của nàng, “Hai đao kia không chỉ khiến cho nàng ta bị thương bên ngoài, mà ruột bên trong cũng bị thương tổn, ở nơi này.” Trang Thư

Tình chỉ lên chỗ bụng “Ta rạch ra một đường, mở bụng ra, khâu ruột bên trong lại, không chỉ có một chỗ đó, mà mỗi chỗ bị thương, ta đều dùng kim khâu lại, sau đó, khâu chỗ bụng bị mổ, như vậy mới có thể giúp nàng lưu lại tính mạng, mà ngươi.”

Tay dịch lên một chút, dừng lại ở dạ dày, “Vị trí ngươi nuốt vàng vào, đang ở nơi này, đây là dạ dày, ta phải cắt ở đây một dao, mỡ túi dạ dày ra, lấy vàng bên trong ra, sau đó khâu lại, ngươi, có thể chịu được sao?”

Thiêu phu nhân nghe lời Trang Thư Tình nói, rùng mình một cái, muốn nói mình có thể chịu được, như mà lời đến bên miệng, một chữ cũng không phun ra được.

https://thuviensach.vn

“Không cần bức chính mình, người còn có lựa chọn khác, Bảo Châu, mời đại phu bên ngoài tiến vào chuẩn bệnh.” Nói xong, Trang Thư Tình đứng dậy rời đến mép giường, Bạch Chiêm đi đến bên người, tay nàng nắm lấy tay hắn, có chút khẩn trương.

Bạch Chiên nhìn nàng, “Phép khích tướng sao?’

Trang Thư Tình vội vằng thở ra một tiếng, nàng cũng rất mệt, không muốn uổng phí công phu.

Từng người đại phu đi vào đều liếc mắt nhìn Trang Thư Tình một cái, trong ánh mắt, có chút quái dị.

Trang Thư Tình không hiểu, chỉ coi là bọn họ xem nhẹ chính mình, cũng không để trong lòng, Bạch Chiêm thì biết, bọn họ đều đã nghe hết những lời nói của Trang Thư Tình.

Đó là phép kích tướng, có chút không chắc nhưng trong lòng Trang Thư Tình chỉ còn hy vọng vào phán đoán của mình, chỉ cần hắn tin tưởng nàng là đủ rồi.

Từng đại phu thay phiên bắt mạch, đều lắc đầu, người nuốt vàng cuối cùng chỉ có thể thống khổ mà chết, cọn họ chưa từng nghe qua có thể cứu chữa.

Nếu như lời vừa nãy bọn họ ngeh được là đúng... Vậy phương pháo kia rốt cuộc là giết người hay cứu người?!

Lúc này, bên ngoài vội vàng có người tiến vào, mang theo môt làn gió thơm, chen đến gần bên giường, rống to với thiếu phu nhân “Ngươi bị điên sao?”

Nhìn thấy trượng phu của mình, một khắc khi khăn voan được vén lên nàng đã đem nam nhân kia để vào trong lòng, nam nhân này trên người https://thuviensach.vn

mang theo mùi son phấn, liếc mắt một cái có thể biết được là vừa đến nơi nào.

Hiện tại trong mắt hắn có tức giận cũng có một tia lo lắng.

Đến nơi này, là đủ rồi.

“Về sau sẽ không như vậy.” Liếc mắt ý bảo nha hoàn đõ chính mình đứng dậy, nhìn về nữ tử đang đứng sóng vai với một người nam nhân cách đó không xa, “Cứ theo như lời ngươi nói đi. Cứu ta.”

Trang Thư Tình gật đầu đến gần, “Người không liên quan mời ra ngoài.”

Thực sự phải làm như thế? Mấy người đại phu hai mặt nhìn nhau, há mồm muốn chất vấn, Bạch Chiêm trước một bước hành động, “Đem người ném ra ngoài.”

Ngay cả Tần công tử cũng bị mời ra ngoài, Bạch Chiêm nhấc chân, cửa liền đóng lại trước mắt mọi người.

Tần công tử muốn đi vào, thân là trượng phu hắn lại bị ném ra ngoài, nhưng nam nhân không liên quan lại ở trong phòng, đây là chuyện gì!

Nhưng người đứng trước cửa trông chừng khiến hắn dừng bước, thân là người sinh ở Tần ra, ánh mắt vẫn nên có.

Vừa đúng lúc Tần Lam giải quyết xong sự tình tiến đến, nhìn thấy nhi tử liền quăng cho hắn một cái tát, “Xem ngươi là ra chuyện tốt gì!”

Tần phu nhân đi theo phía sau liền tiến lên phía trước chắn trước mặt đứa con bảo bối, căm tức nhìn trượng phu, “Từ thị nàng không muốn sống, sao chàng lại đánh con trai, lúc chàng còn trẻ cũng gây ra bao chuyện https://thuviensach.vn

hoang đường, chàng làm được, sao đến phiên con lại không được? Nếu mỗi nữ nhân đều giống Từ thị, nữ nhân trong thiên hạ còn có thể sống sao?”

Tần Lam bị phu nhân trách trước mặt mọi người, trên mặt có chút tức giận liền trách mắng: “Hắn còn có lý? Đều nói con hư tại mẹ, lời này nữ

điểm đều không sai.”

Tần phu nhân rốt cuộc không dám thực để Tần Lam bị mất mặt, oàn giận hừ một tiếng, giương giọng nói: “Nếu chết thật, Tần gia ta cũng nên chuẩn bị phát tang, cho dù người Từ gia đến cũng không thể không nói lý.”

Trên bản mổ đơn giản, Trang Thư Tình mang bao tay, nghe vậy liếc mắt nhìn nữ nhân trên giường đã đau đến chịu không nổi, “Nghe được không? Vì lời này, ngươi cũng nên sống sót để tức chết các nàng.”

Thiếu phu nhân cười khổ, trước giờ đều là mẹ chồng khi dễ con dâu, sao có chuyện con dâu muốn mẹ chồng sống không dễ chịu, nhưng mà, Tần gia đừng nghĩ muốn tiếp tục để nàng sống không tốt.

Tần gia, chờ xem.

“Giữ vững, Thanh Dương Tử, thuốc.”

Phương pháp điều chế thuốc tê có chút thay đổi, chỉ có lần trước là ngoài ý muốn, Thanh Dương Tử cũng không chắc có thể tốt giống như lần trước.

“Khuê danh của ta là Giai Oánh.” Trước khi uống thức Từ Giai Oánh nói.

“Giai Oánh, ta đem hết toàn lực để cứu ngươi, chính bản thân ngươi cũng phải cố gắng, không thể dễ dàng buông tha.”

https://thuviensach.vn

Từ Giai Oánh nhìn Trang Thư Tình, từ người Trang Thư Tình khiến nàng cảm giác được có một loại khí túc nàng chưa từng gặp qua, nhưng lại khiến lòng người an ổn đến lý lạ.

Nếu nàng có thể sống, nàng muốn làm bằng hữu với nữ tử này, trước khi mất đi tri giác, từ Giai Oánh nghĩ như thế.

Mở xiêm y, lau dao qua một lần, nước muối cũng đã chuẩn bị tốt, Trang Thư Tình nhắm mắt hít sâu chuẩn bị lại tâm tình, khi mỡ mắt ra, cả

người đều trở nên sắc bén.

“Dao.”

“Cầm máu.”

“Nhíp.”

Không được, không kẹp được, vàng Từ Giai Oánh ăn vào, cái đầu không tính là quá nhỏ, nhưng khá tròn, không kẹp ra được.

Trang Thư Tình trực tiếp bắt đầu, từ bên trong lấy ra một viên.

Sau khi lấy ra, vốn chỉ cần khâu miệng viết thương lập tức lại là xong, nhưng Trang Thư Tình biết không chỉ dễ dàng như vậy.

Những thứ này không cố định ở một chỗ, dạng hình viên rất dễ dàng di chuyển xuống dưới, nếu có thể bài xuất ra thì quá tốt, nhưng nàng không thể mạo hiển như vậy.

Khâu tốt lại dạ dày, thành lý sạch sẽ máu bẩn, “Thuốc.”

Thanh Dương Tử đã sớm chuẩn bị, cầm thuốc đợi sẵn, nghe vậy lập tức bôi thuốc lên, sao đó lại rải thuốc bột.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình sờ xuống chút xíu nữa, ruột già không có, bên trong ruột non... Ở trong này!

Sờ xuống chút nữa, cho đến khi xác định không còn cái nào bên dưới, lúc này Trang Thư Tình mới yên lòng.

Mồ hôi trên trán được lau đi.

Nàng cũng không chú ý là ai, rạnh miệng vết thương trên bụng ra một ít, lưu loát lấy được vàng trong ruột non, dùng tốc độ nhanh nhất khâu vết thương lại.

Sau đó là vết dao trên bụng cũng được khâu lại.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 85: Lấy Vàng

Một chậu máu loãng được mang ra, sắc mặt người ngoài phòng đều ngày càng khó coi.

Cho dù là Tần phu nhân cũng không muốn con dâu vừa vào cửa nửa năm cứ như vậy chết đi, Từ gia, cũng sẽ không dễ dàng cho qua.

Trang Thư Tình cảm thấy cuộc phẫu thuật vô cùng thuận lợi, nhưng người ngoài phòng cảm thấy sống một ngày không bằng một năm.

Tần công tử thật sự nhìn không được, lúc Bảo Châu một lần nữa mang chậu máu ra ngoài đổ liền bị người ngăn lại, “Tình huống trong phòng rốt cuộc là như thế nào? Từ thị nuốt vàng, cũng không phải bị thương, sao lại nhiều máu như vậy? Các ngươi cứu người hay đang giết người?”

Bảo Châu suýt nữa nhịn không được đem chậu máu loãng đổ kên người hắn, vừa bất mãn vì tiểu thư nhà mình không được tin tưởng, cũng thương tiếc cho nữ tử đang nằm trên bàn phẫu thuật đều bởi vì nam nhân này.

Nhếch miệng, Bảo Châu cười lạnh, “Công tử không biết phu nhân có thai sao? Thực đáng tiếc”

“Có, có, có thai? Đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ thế nào?”

“Ngươi nói thử xem.”, Bao Châu đi thay thau nước, không tiếp tục nhìn mấy người này nữa,Tần công tử theo bản năng muốn kéo người lại hỏi cho rõ, Bảo Châu sao cần phải khách khí với hắn, nghiêng người hạ chân, https://thuviensach.vn

Tần công tử trực tiếp ngã sấp xuống trước mặt mọi người, sau đó nàng liền bước vào cửa.

Tần phu nhân tức giận đến đầu ngón tay đều phát run, “Đây là dã nha đầu ở nơi nào? Tần gia là chỗ ngươi có thể làm càn sao? Người tới, mở

cửa, con dâu của ta không chùng đang bị người làm hại, mở cửa!”

“Dừng tay.” Tần Lam sợ tới mức hồn bay, con dâu chết có thể cưới người khác, cho dù là Từ gia cũng không thể chiếm tiện nghi trong tay hắn!

Nhưng ngoại trừ vị tổ tông ở bên trong!

Nếu chọc cho hắn mất hứng, trước mặt mọi người muốn mệnh của Tần gia, Tần gia cũng chỉ có thể chịu.

Không đi dỗ người ta còn thôi, nếu như đắc tội, thì đúng là nên chuẩn bị trước dây thừng để thắt cổ.

”Lão gia!” Tần phu nhân chỉ có một đứa con, lúc này con của nàng bị

người ta khi dễ nàng sao có thể ngồi yên, “Ngài cứ như vậy nhìn người khác ra uy trước mặt Tần gia hay sao? Đó là con trai trưởng duy nhất của chúng ta a!”

”Im miệng.” Tần Lam hận không thể che miệng nàng lại, càng nói càng đắc tội, “Người tới. Đỡ phu nhân trở về nghỉ ngơi.”

”Lão gia!”

”Còn thất thần làm gì, nhanh đi.”

Lúc này quản gia cũng chạy tới nhìn tình huống này cũng đành bất chấp, một phen giữ chật lấy Tần Lam nói: “Lão gia, người Từ gia tới.”

Tần Lam biết chuyện sớm đã không giấu được. Giờ phút này hắn đã sớm đoán được, dù sao con dâu ở nhà mẹ đẻ nhận được bao nhiêu sủng ái https://thuviensach.vn

hắn đều biết.

Nhìn người tiến vào, hắn biết, bọn họ đến cũng đã muộn.

Từ gia cầm binh, một nhà ba đứa con trai từ nhỏ đều lăn lộn trong quân doanh, tài năng đều bày ra trước mắt, lúc đó hắn cùng Từ gia kết thân, chính là muốn nhắm đến lợi ích từ binh quyền của Từ gia sẽ có thể giúp ích cho Tần gia.

Nhưng trước mắt lợi ích còn chưa thấy, phiền toái đã tìm tới cửa.

Nhìn người trước mắt một thân quý phái, Từ Công Mậu phảng phất như có thể tùy thời rút kiếm chỉ về phía hắn. Tần Lam không khỏi ưỡn thẳng lưng, “Thông gia...”

Từ Công Mậu căn bản không để ý tới hắn, lập tức tiến lên đạp cho Tần công tử một cước. Nam nhân cao lớn bị đá một cước nhất thời không kịp phòng bị liền gục người xuống đất.

Tần công tử đau đến cắn răng.

”Con ơi!” Tần phu nhân lập tức tiến đến ôm chầm lấy nhi tử, ngẩng đầu nhìn về phía người động thủ, “Người Từ gia đúng là không biết phân rõ phải trái, đứa nhỏ mà ai mà không có chút phong lưu bên ngoài, thân là vợ

sao có thể dùng cái chết để uy hiếp. Chỉ bằng điểm này, Tần gia ta cũng có thể hưu nàng!”

”Ta chỉ biết con gái ngoan của ta gả đến Tần gia các người chưa tới nửa năm đã tìm đến cái chết!”

Mọi người theo tiếng nhìn lại. Một phu nhân được hai người phụ nhân đỡ vào cửa, dường như đã khóc, ánh mắt còn sưng đỏ.

https://thuviensach.vn

”Tần phu nhân nói con ta không hiền lành, muốn hưu, ta thật muốn hỏi Tần phu nhân, năm đó là ai mang tới một chén thuốc, khiến cho nam hài chưa thành hình trong bụng Như phu nhân chết non, chỉ vì đứa nhỏ kia muốn ra đời trước con trai trưởng của ngươi?”

Chuyện như vậy, ở bất kỳ gia tộc nào đều không thiếu, cũng không ai sẽ nói thẳng ra ngoài, hơn nữa còn là tại trường hợp này, trước mặt nhiều người như vậy, tuy rằng không chỉ danh nói họ, nhưng mọi người đều ngầm hiểu được người Từ phu nhân đang nói đến là ai.

”Nếu như con gái của ta có bất cứ chuyện gì xảy ra, hai nhà chúng ta, ai cũng đừng mong có thể yên bình!”

Lần lượt bị khinh bỉ, Tần phu thân thể nghiêng ngả, sau đó liền bất tình nhân sự.

Nhưng tốt một cái là ở trong phòng cái gì cũng thiếu, duy nhất không thiếu chính là đại phu.

”Tần phu nhân khó thở công tâm, tỉnh lại thì sẽ tốt, không có gì trở

ngại.”

Tần Lam ra hiệu cho người tới nâng phu nhân đi xuống, ánh mắt nhìn về phía Từ gia hiển nhiên không được tốt, “Từ Công Mậu, người đừng kinh người quá đáng.”

”Ngươi trả lại cho ta một nữ nhi ngoan ngoãn vui vẻ, lúc đó mới nói đến chuyện là ai kinh người quá đáng.”

Việc này từ đầu tới cuối quả thật là nhà hắn đuối lý, nhưng đầu tiên là nhi tử bị đánh, sau đó là phu nhân tức giận đến chóng váng, đây là Tần gia, là nhà của hắn, nếu như hắn nhịn vậy thì về sau há chẳng phải là trò cười cho toàn bộ Hội Nguyên Phủ.

https://thuviensach.vn

”Đừng cho là Tần gia ta sợ Từ gia nhà các người...”

'Két' một tiếng, cửa được đẩy ra, sắc mặt Bạch Chiêm vô cùng không tốt nhìn về phía hai người đứng trước cửa, “Hoặc là câm miệng, không thì cút.”

Từ Công Mậu lăng lăng nhìn về phía Bạch Chiêm, đầu óc nhất thời có chút không kịp phản ứng, đây không phải là phòng của nữ nhi hắn sao? Sao lại có nam nhân ở bên trong? Người báo tin không phải nói là không biết từ

đâu đã mời được Trang thần y đến chữa bệnh hay sao?

Chẳng lẽ Trang thần y là Bạch công tử?

Cũng không đúng a, không phải nói Trang thần y là nữ nhân sao?

Từ Công Mậu hoàn toàn lẫn lộn, Từ phu nhân lại không có bận tâm nhiều như vậy, tiến lên hai bước hỏi, “Trang thần y ở bên trong sao? Xin hỏi một tiếng, nữ nhi của ta thế nào rồi?”

”Không chết.” Quét mắt nhìn hai người kia, Bạch Chiêm đóng cửa lại.

Nếu là bình thường, Từ phu nhân có thể sẽ vì hành động bất kính của người trẻ tuổi mà bất mãn, nhưng bây giờ nàng chỉ nhẹ nhàng thở ra, dọc đường tới đây, nàng chỉ sợ nhất chính là nghe được tin dữ.

Không chết là tốt rồi, không chết là còn hy vọng.

Chân như mềm nhũn, Từ phu nhân kém chút ngã nhào lên đất, hai con dâu nhanh chóng bước lên đỡ lấy.

Từ phu nhân đẩy hai người ra, ngồi xuống trên bậc thang, nàng phải ở

chỗ này chờ, nữ nhi vừa tỉnh sẽ lập tức mang người về nhà, Tần gia này, không thể ở lại.

https://thuviensach.vn

Nàng quản việc nhà vài năm. Đương nhiên rõ ràng nhất là phương diện này, nữ nhi của nàng cho dù không có việc gì, Tần gia cũng nhất định sẽ không để con gái nàng sống yên.

Trong phòng, Trang Thư Tình đã cởi bao tay ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cũng không phải cố ý để người bên ngoài hiểu lầm, thật sự là nàng vẫn không tin tưởng hoàn toàn với thuốc gây tê, nếu như ra ngoài nói với mọi người đã không có gì trở ngại, vừa quay người liền sảy ra chuyện, để

người ta hy vọng rồi lại khiến cho người ta thất vọng, không bằng để bọn họ chuẩn bị trước tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Lần trước Nam Chi được nửa canh giờ liền tỉnh lại. Lúc này đã giải phẫu xong nhưng người lại không có chút đấu hiện tỉnh lại, có lẽ thật sự đã bất tỉnh.

”Trang tiểu thư. Vẫn tiếp tục thêm nước muối sao?”

”Bỏ thêm chút đường glucô.”

”Được.”

Mỗi ngày đều học được những thứ mới mẻ, Thanh Dương Tử cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, trên người tràn đầy hăng hái.

Bạch Chiêm kéo tay Trang Thư Tình qua mát xa giúp nàng, vừa hỏi:

“Cứ chờ như vậy?”

”Ừm, loại thuốc tê này ta có chút không nắm chắc, Thanh Dương Tử, về sau có thể làm thuốc tê dưới dạng viên được không? Như vậy có thể chú ý đến khối lượng cùng hàm lượng các loại nguyên liệu, như vậy sẽ dễ

khống chế mức độ gây tê!”

https://thuviensach.vn

Thanh Dương Tử suy nghĩ một chút liền gật đầu, “Biện pháp này thực sự rất tốt, làm như vậy cũng dễ sử dụng hơn. Trở về sẽ thí nghiệm thử.”

Trang Thư Tình cũng không hỏi hắn lấy ai làm thí nghiệm, đứng dậy đi xem mạch, coi như ổn định.

Lần phẫu thuật này kéo dài gần hai canh giờ, thời gian sau khi phẫu thuật Trang Thư Tình đều dựa vào Bạch Chiêm mơ màng ngủ mất.

”Động, động.”

Trang Thư Tình giật mình tỉnh lại, tiến lên nhìn, Từ Giai Oánh hơi hơi động thân một chút, chậm rãi mở mắt.

”Thấy rõ ta không? Ta là ai?”

”Ngươi là người đáng ghét, dám nói ta là kẻ yếu.” Thanh âm không lớn. Nhưng là câu trả lời lưu loát, không giống như là có di chứng. Trang Thư Tình nhất thời cười mị mắt.

”Người chết qua một lần, về sau phải sống cho tốt, bây giờ dược hiệu còn chưa hết, ngươi không cảm giác được đau đớn, hẳn là không bao lâu nữa, ngươi có thể cảm giác được thân thể của mình phải chịu đựng như thế

nào.”

”Chịu đau một chút mới có thể nhớ kỹ.”

”Ngươi có thể nghĩ như vậy thì lần này ta không uổng bỏ sức giúp ngươi, Bảo Châu, mời đại phu bên ngoài tiến vào, để bọn họ kê đơn.”

Trang Thư Tình biết rõ điểm yếu của mình ở nơi nào nên cũng sẽ không cậy mạnh.

Thời gian dài như vậy, không có đại phu nào rời đi trước, tâm tư đám người đều khôn kể, chịu đựng cơn đói chờ tới bậy giờ.

https://thuviensach.vn

Thấy cửa vừa mở ra, nghe được lời nha hoàn nói, mấy người đều vội vàng tiến vào.

Thiếu phu nhân mở mắt, người còn sống!

Nhìn người trên giường, khí huyết có chút hư, cơ thể mọi mệt, những cái khác đều hoàn hảo.

Nếu không phải bọn họ còn lý trí, vài đại phu trên năm mươi tuổi kém chút xốc chăn lên tìm xem trên người Tần thiếu phu nhân có vết dao thật hay không.

Lưu đại phu ôm quyền hướng về phía Trang Thư Tình, “Không hổ là thần y, lão hủ bội phục.”

”Sao dám xưng là thần ý, bất quá chỉ là đi đường tắt thôi, còn phải nhờ

các vị kê đơn thuốc cho thiếu phu nhân, về phương diện này, ta so với các vị chính là không thể bì kịp.”

”Việc này không vội, lão hủ có một chuyện muốn hỏi, mong Trang thần y thành toàn.”

”Ta biết các vị muốn hỏi cái gì.” Trang Thư Tình cười nhẹ, “Khi còn bé ta có theo một vị dị nhân học được một chút y thuật, những thứ trong sách hoàn toàn khác với y thuật của mọi người, nếu như chư vị không tin tưởng, ta cũng không còn gì để nói, mong các vị thứ lỗi.”

”Nói trắng ra là người sợ chúng ta học được thôi.”

Trang Thư Tình nhìn về phía nói chuyện người, “Nếu như ta dám dạy, các ngươi có dám học không?”

Lưu đại phu ngừng một lát, không thấy người đó trả lời liền mở miệng hỏi, “Thật sự là động dao lên thân người?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình kinh ngạc, “Thì ra mọi người đều đã biết, không sai, chính là như thế.”

Vài vị đều muốn nhìn thấy dấu vêt chân thực, nhưng cơ thể Tần thiếu phu nhân không thể để cho bọn họ nhìn thấy, cho dù tâm ngứa đến khó nhịn những chỉ có thể chịu đựng, y thuật đối với bọn họ mà nói chúng là thứ

theo họ cả đời, gặp phải một người có y thuật cao hơn một bậc, bọn họ đều có chút tò mò.

”Xin cho lão hủ thắc mắc, đây là cái gì?”

Nhìn hắn chỉ vào bình sứ, Trang Thư Tình cũng không có giấu diếm,

“Một loại nước được xử lý đặc biệt, từ một cây kim rỗng ruột đưa vào cơ

thể người.”

Đưa nước vào cơ thể?

Mấy người đều trừng to mắt, muốn hỏi có phải nàng điên rồi không, làm sao có thể đưa nước vào cơ thể người, nhưng mà tình huống trước mắt của Tần thiếu phu nhân đúng là đã chuyển biến tốt!

Này rốt cuộc là cái lý gì đây!

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 86: Y Thuật Mới

Cửa vừa mở ra, Từ phu nhân nhịn không được nhanh chóng tiến vào, run run cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nữ nhi, vỗ nhẹ hai cái, rốt cuộc không nhịn được nước mắt khóc lên, “Sao con lại ngốc như vậy, con đem hai người chúng ta đặt ở chỗ nào, yêu thương chăm sóc con nhiều năm như

vậy, con sao có thể nhẫn tâm để chúng ta làm người đầu bạc tiễn người đầu xanh!”

Từ Giai Oánh nâng tay vuốt gương mặt đã xuất hiện nép nhăn do năm tháng, “Sau này sẽ không, nương, nữ nhi muốn về nhà.”

”Tốt, về nhà, chúng ta về nhà.” Từ phu nhân xoay người liền muốn gọi người đi vào.

Từ Giai Oánh cầm lấy tay nàng, nhìn về phía Trang Thư Tình, “Trang thần y, tình huống của ta, có thể trở về nhà không?”

”Không nên cử động mới tốt.” Từ phu nhân lập tức có chút lo lắng, Trang Thư Tình lại nói: “Nhưng tâm tình của bệnh nhân mới là điều quan trọng nhất, tâm tình tốt, cơ thể mới có thể mau chóng khang phục, tận lực cận thận một chút là được.”

”Aiz, ta lập tức đi chuẩn bị.” Từ phu nhân nâng bước liền đi, đến khi tới cửa mới nhớ tới từ nãy đến giờ vẫn chưa cảm tạ vị cô nương đã cứu lại tính mạng của con mình, vội vàng quay đầu lại, ngữ khí trịnh trọng nói:

“Ân cứu mạng của Trang thần y, Từ gia chúng ta nhớ kỹ không quên, mặc https://thuviensach.vn

kệ là thời điểm nào, chỉ cần là Trang thần y, cửa lớn của Từ gia luôn rộng mở.”

”Đừng gọi ta thần y, trong lòng sẽ không thoải mái, đây là việc mà đại phu nên làm, Từ phu nhân không cần khách khí.”

Từ phu nhân cũng không tiếp tục nhiều lời.

Từ Giai Oánh phân phó nha hoàn bên người cầm đến một tấm ngân phiếu.“Không biết làm sao để tỏ lòng biết ơn của ta, cái mệnh này là do Trang thần y nhặt về, thần y nhất định phải nhận lấy.”

Trang Thư Tình nghiêm túc nhận lấy. Nhìn thấy con số, tâm tình vô cùng tốt, hai mắt đều tỏa sáng, khiến người khác nhìn còn tưởng nàng là một người ham tài.

Từ Giai Oánh lại cực thích bộ dáng này của nàng, không hề ngụy tạo, cho dù là người kiêu ngạo thanh cao cũng không thể không ăn cơm, giả bộ

thanh cao cho ai coi, thử không ăn cơm một ngày coi, ngươi còn thanh cao kiểu gì.

Người thực sự không để ý đến tiền bạc, nàng chưa từng nhìn thấy, còn loại giả bộ không quan tâm đến tiền tài, nàng đã thấy nhiều, vì vậy mới cảm thấy nữ tử trước mắt vô cùng thẳn thắn.

”Thương thế của ta còn phải nhọc Trang thần y chiếu cố thêm, đến lúc đó nếu Từ phủ có phái người đến tiếp, mong Trang thần y nhất định phải đến xem qua.”

”Không cần, ta có thể tự đến.” Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm, “Có phải không?”

”Đương nhiên”

https://thuviensach.vn

Từ Giai Oánh thấy cách hai người ở chung, liền biết quan hệ của hai người không phải bình thường, nhưng vĩ đại phu này chỉ là một cô nương trẻ tuổi, thoạt nhìn còn chưa đến tuổi trưởng thành... Cho dù là đã đính hôn, nhưng dám công khai đi lại như vậy, lại không hoàn toàn có chỗ nào cố kị, gan cũng thật lớn.

Nhưng cũng thật khiến người khác ngưỡng mộ.

”Không có khả năng, Từ thị là con dâu Tần gia, chỉ cần nàng bước ra khỏi của Tần gia nữa bước, về sau đừng mong trở về.” Thanh âm của Tần Lam rất lớn. Bên trong còn mang theo tức giận, khiến người trong phòng đều nghe rõ ràng.

Từ Công Mậu nửa phần cũng không nhường, “Ta sợ là nếu không mang nữ nhi của chúng ta đi. Ngày mai nhìn thấy sẽ là một cỗ quan tài, con gái Từ gia chúng ta chính là bảo bối trong nhà, người Tần gia chúng ta không hiếm lạ, hôm nay nhất định phải mang con gái ta về. Phu nhân, chuẩn bị người đưa con gái chúng ta về. Ta thật muốn nhìn, hôm nay ai dám ngăn ta lại.”

”Từ Công Mậu ngươi đúng là không nói đạo lý!”

”Nói với người không cần đạo lý.”

Người này là một phụ thân tốt, có lẽ là thô lỗ, nhưng lại thật tâm lo lắng cho nữ nhi của mình, Trang Thư Tình có chút hâm mộ, cả hai đời, nàng cũng không biết cảm giác được phụ thân che chở là như thế nào.

Tay bị người nắm chặt.

Trang Thư Tình ngẩng đầu, chống lại là tầm mắt ấm áp, trong mắt Trang Thư Tình dần dần dấy lên ý cười, người này không phải là phụ thân của nàng, nhưng nếu so sánh, phụ thân và trượng phu cộng lại cũng không ai có thể làm tốt hơn hắn, nàng có gì phải hâm mộ với người ta.

https://thuviensach.vn

Nói tới hâm mộ, phải là người ta hâm mộ nàng mới đúng.

Thấy nước muối đã dần truyền hết, Trang Thư Tình rút kim ra, mấy vị

đại phu ở bên kia cũng đã kê xong đơn thuốc, Từ Giai Oánh rốt cuộc được đưa ra khỏi Tần gia.

Tần Lam đen mặt đưa người ra ngoài.

Đương nhiên, người hắn đưa không phải là Từ gia, mà là Bạch Chiêm.

Từ Công Mậu cho dù tức giận Tần Lam nhưng cũng không thể không nhìn Bạch Chiêm,thấy nữ nhi bình yên lên xe ngựa lúc này mới nói lời từ

biệt,“Việc hôm nay, đa tạ công tử ra tay trợ giúp.”

”Không liên quan gì tới ta.”

Theo tầm mắt của Bạch Chiêm, Từ Công Mậu nhìn về phía tiểu cô nương đang nói chuyện với nữ nhi của hắn, Trang Thư Tình này hắn cũng biết, có thể thấy được, thì ra cô nương người ta tài giỏi như vậy, sau chuyện lần này của nữ nhi, hắn càng nhìn càng cảm thấy nàng xứng đôi với công tử.

Muốn hỏi Bạch Chiêm đã làm gì với mấy người ở Hội Nguyên Phủ

này sao? Cũng không có gì, kỳ thực chỉ là hắn có chút tùy ý, trong lúc vô tình rất nhiều người bị hắn chèn ép, sau đó có mấy người thấy được bộ

dáng hung ác của hắn, nhất thời một truyền mười, mười truyền trăm, càng ngày càng không còn ai dám đi trêu vào hắn.

Lại nói đến thái độ của hoàng thượng ở đó, ai cũng đều có thêm vài phần cẩn thận. Từ Công Mậu cho dù là loại người không mấy để ý, nhưng là người chưởng quản binh lính, đương nhiên cũng phải có chút đầu óc.

Bên kia, Trang Thư Tình lấy ra mấy loại thuốc từ trong hộp đựng của Thanh Dương Tử, không thèm để ý đến bộ dạng đau đớn như bị cắt đi https://thuviensach.vn

miếng thịt của hắn, thẳng thừng đưa đến tay của Từ phu nhân, “Một ngày dùng hai lần, nhưng đừng quá lãng phí, thuốc này không phải có bạc là có thể mua được, còn cả cái này.”

Lại tiếp tục lục lọi trong hộp, “Thiếu... Từ tiểu thư dù sao cũng là nữ

tử, thuốc này tuy không thể xóa được dấu vết của dao, nhưng cũng có thể

giúp làm mờ vết thương, hiện tại đừng vội dùng, đợi khi nào vết thương đóng vảy rồi dùng cũng không muộn.

Từ phu nhân thu thập tốt, thiện ý trong mắt có thể khiến người hòa tan,“Thật không biết phải tạ ơn cô nương như thế nào mới tốt, chỉ cần ngài mở miệng, bất cứ thuốc nào Từ gia cũng sẽ dùng toàn lực tìm được.”

Trang Thư Tình nhìn về phía Thanh Dương Tử, vẻ mặt Thanh Dương Tử từ âm u lập tức chuyển sang trời quang mây tạnh, lập tức nói ra tên các loại được liệu, không thứ nào mà không quý báu.

Người Từ gia không có bất cứ ý kiến, thuốc tốt đưng nhiên phải có được liệu tốt mới có thể làm ra được.

Trang Thư Tình thấy vậy liền nhích qua một bên nhường chỗ cho Thanh Dương Tử, nàng sợ Từ gia nhìn ra được nàng đang chột dạ, tên gia hỏa này đúng là muốn thừa lúc người ta cháy nhà đi hôi của, thuốc này đúng là không phải dược liệu bình thường, nhưng không hề quý báu đến trình độ đó!

Nhưng nàng không thể đứng đâm Thanh Dương tử một đao, nên đành phải để cho hắn nói

Cuối cùng không chịu nổi, Trang Thư Tình liếc hắn một cái, nói vài ba câu cáo biệt liền kéo hắn đi.

Lưu đại phu luôn ở bên người nàng vội vàng gọi lại, “Trang thần y chờ một chút.”

https://thuviensach.vn

Thấy Lưu đại phu lớn tiếng hô tên nàng vài lần, Trang Thư Tình thật sự không thể tiếp tục lờ đi, đành phải dừng bước lại.

”Trang thần y...”

”Không cần gọi ta là thần y, ta biết mọi người tò mò với y thuật của ta, nếu như chỉ là tò mò, thứ ta không thể nói rõ.”

”Không phải là tò mò, lão hủ sống một bó tuổi, lòng hiếu kỳ có lớn đến đâu cũng sớm bị thời gian mài mòn, cả đời lăn lộn trong nghề, cứu không ít người, nhưng dần dần số bệnh khiến ta phải thúc thủ vô sách ngày càng nhiều, có chút bệnh rõ ràng biết nguyên nhân, nhưng lại vô phương cứu chữa, đây mới là điều khiến ta thống khổ nhất, giống như Tần thiếu phu nhân, rõ ràng biết vàng đã nuốt xuống bụng, nhưng bản thân cũng không có cách nào mở bụng lấy ra, đời đời như vậy, cũng không có ai to gan thử qua, đợi đến lúc này vẫn không có ai có thể làm được, nhưng Trang thần y...”

”Trang đại phu, gọi ta Trang đại phu là được.”

Lưu đại phu cười, thầy nàng khiên tốn như vậy trong lòng cũng sinh ra không ít hảo cảm, “Tốt, Trang đại phu, khi nghe được phương pháp trị liệu của Trang đại phu, lão hủ nhịn không được suy nghĩ, những chứng bệnh trước nay phải thúc thủ vô sách, có phải nếu dùng phương pháp của Trang đại phu may ra sẽ chữa được? Xin cho lão hủ hỏi, chỉ có thể động dao ở

một số nơi trên cơ thể? Nơi này? Nơi này? Ở đây? Hay mọi chỗ đều được?”

”Có thể, những nơi Lưu đại phu chỉ đều có thể, những nơi khác cũng có thể, chỉ là y thuật của ta không đủ tinh thông, có rất nhiều chỗ không thể

tuy tiện sữ dụng dao, cho nên không thể mạo muội động thủ, nhưng nếu có thuốc trợ giúp sẽ có thể làm được, nếu có thể tìm được những công cụ để

thay thế, ta nghĩ chưa hẳn là không được.”

https://thuviensach.vn

Giờ khắc này, Trang Thư Tình hoàn toàn không hề thu liễm khát vọng nơi đáy mắt của nàng, cũng đã quên điều nàng vừa nghĩ có khả năng sẽ

mang đến phiền toái gì đó, bây giờ, trong lòng nàng chỉ tràn đầy suy nghĩ

làm sao có thể thành công cứu người.

Nàng muốn cứu người, Liễu Tam là bệnh nhân của nàng, nàng muỗn giải phẫu cho Liễu Tam, muốn cứu lấy sinh mạng của nàng ấy.

Nếu như có người có thể giúp nàng...

”Cuộc phẫu thuật hôm này của Tần thiếu phu nhân chỉ là cuộc phẫu thuật đơn giản nhất, nhưng vì cuộc phẫu thuật này mà mấy tháng nay ta phải tích góp từng chút một, chuẩn bị rất nhiều dụng cụ và dược liệu mới dám xuống tay chữa trị, nếu như có chuyện gì xảy ra, có lẽ ta sẽ không tiếp tục, ta sợ chỉ cần sơ xảy một chút, bệnh nhân thực sự sẽ mất mạng, loại y thuật này, theo không có gì khó, nhưng cũng không hề dễ dàng.”

Đôi mắt nàng tỏa sáng khi nói về phương diện y thuật của mình, một người có tâm huyết như vậy khiến cho Lưu đại khẽ dộng tâm, so với những người khác, tiểu cô nương này không biết đã tốn bao nhiêu sức lực, bao nhiêu chuẩn bị, cũng chỉ vì nàng muốn cứu người, đây chính là một loại y thuật mới, không một người nào biết đến.

”Không biết lần sau Trang đại phu thi triển y thuật có thể để lão hũ

chứng kiến một lần hay không?”

Tâm tình của Trang Thư Tình đã trỡ lại bình thường, nhưng cho dù lý trí đã trở lại nàng vẫn không muốn cự tuyệt vị Lưu đại phu này, nếu có người nguyện ý muốn học, nàng tuyệt sẽ không khư khư giữ cho riêng mình, nhưng điều kiện là, bọn họ không được phép cho rằng y thuật của nàng là yêu ma, bọn họ mới có thể hoàn toàn tiếp thu nó.

Tại thời đại lạc hậu này, nếu muốn một người học được hoàn toàn loại y thuật này như vậy đối với nàng cũng có đảm bảo, nàng có bản lĩnh, https://thuviensach.vn

nhưng cũng không lợi hại đến nỗi cam đoan bản thân sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhưng loại khả nãng này, chưa hẳn sẽ không phát sinh.

Vì vậy, Trang Thư Tình đáp ứng.

Lưu đại phu ôm quyền thi lễ, “Lão hủ họ tên Lưu Thanh Quân, cam đoan chỉ cần Trang đại phu truyền thụ, lão hủ sẽ dốc lòng học hỏi.”

Nhìn theo người rời đi, Trang Thư Tình quay đầu lại, người nam nhân kia từ đầu đến cuối vẫn đứng đó, mỗi khi quay đầu lại nàng đều có thể nhìn thấy, đều có thể dựa vào, “Có phải ta làm sai hay không?”

Bạch Chiêm nắm tay nàng lên xe ngựa, “Ta đã nói, nàng muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, những chuyện khác không cần phải lo lắng, đã có ta.”

Đúng vậy, nàng không lẻ loi một mình, nàng có người để dựa vào, nàng không sợ.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 87: Đổng Gia Xuất Hiện

Trang Thư Hàn thong thả bước ra ngoài cửa, thường thường quay lại nhìn về phía đường cái.

”Hàn Nhi.”

Thanh âm này...

Theo tiếng gọi Trang Thư Hàn quay đầu lại, sắc mặt không chút nào thay đổi, cũng không mở miệng nói chuyện, giống như đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ.

Nếu là trước kia, Trang Trạch Lương nhất định sẽ mở miệng chỉ trích ngay lập tức, nhưng sau khi bị hai tỷ đệ nhiều lần lãnh đạm, hiện tại thấy thái độ của Trang Thư Hàn hắn cũng không bất ngờ.

Đến gần vài bước, Trang Trạch Lương nỗ lực để bản thân thoạt nhìn giống như một vị phụ thân hiền, “Ta nhìn thấy bảng vàng được dán trước nha môn, chúc mừng con tiếp tục đỗ đầu bảng.”

Đây chính là lý do Trang Thư Hàn đứng ở chỗ này chờ tỷ tỷ về, hắn muốn chính miệng thông báo tin tốt của mình cho tỷ tỷ, muốn nhìn thấy bộ

dáng tỷ tỷ vui vẻ, không nghĩ là không đợi được tỷ tỷ trở về, ngược lại còn gặp phải người không muốn gặp.

Nghĩ đến lời dạy của tỷ tỷ, Trang Thư Hàn cũng không tiếp tục lạnh lùng trừng mắt, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng, “Đa tạ quan tâm.”

https://thuviensach.vn

”Không việc gì, là ta nên làm.” Được Trang Thư Hàn đáp lại, Trang Trạch Lương cao hứng, không khỏi đến gần thêm vài bước, cách nhi tử chỉ

còn hai ba bước, nhìn gần như vậy, hắn mới phát hiện, chỉ mới ngắn ngủn vài tháng nhi tử đã cao thêm rất nhiều, dáng người thẳng tắp, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn.

Đối lập hoàn toàn với Diệu Nhi, Trang Trạch Lương hận không thể để

thời gian quay ngược trở lại, chỉ cần quay lại một năm thôi, hắn nắm chắc có thể hòa dịu lại mối quan hệ giữa hai tỷ đệ.

Âm thầm hối hận một hồi, ý cười trên mặt Trang Trạch Lương vẫn còn trên mặt, “Ta đã chuyển đến Hội Nguyên Phủ, rất gần với nơi này...”

”Ngài không cần nói với ta, ta sẽ không tới.” Trang Thư Hàn cắt đứt lời nói của hắn. Hắn không thể giống như tỷ tỷ, không oán không giận, hắn chỉ có thể nỗ lực khiến chính mình coi bọn họ là người xa lạ.

”Hàn Nhi, ta biết con hận cha. Cha cũng biết bản thân mình làm không đúng, về sau cha sẽ nỗ lực bồi thường lại cho con, nói như thế nào thì chúng ta cũng là người nhà, trong người con chảy dòng máu của ta, con cũng nên nghĩ cho tỷ tỷ con, một thiếu nữ không cha không mẹ, sao có thể

gả cho một gia đình tốt, đến cuối cùng cha cũng có thể giúp cho tỷ tỷ con một chút.”

”Không cần. Tỷ tỷ có ta là đủ rồi, bản thân ta còn tốt hơn nhiều so với ngài. Ngài đi đi, tỷ tỷ cũng sắp trở về.” Lời nói của Trang Trạch Lương, nửa chữ hắn cũng không tin, tuy rằng trong lòng hắn cũng không muốn tỷ

tỷ đối mặt với người trước mắt, bọn họ không thể đo được trong lòng vị

'phụ thân' này đối với tỷ đệ bọn họ còn có bao nhiêu tình cảm. Hắn chỉ là không muốn tỷ tỷ vì bảo vệ hắn mà phải khom lưng trước người ta.

Tính tình tỷ tỷ trước giờ rất mềm yếu, nếu như không phải bị ép đến cực hạn thì bỗng nhiên sao có thể trở nên lợi hại như vậy.

https://thuviensach.vn

Tỷ tỷ như vậy khiền cho hắn cảm thấy đau lòng, hắn sẽ không nhịn được mà suy nghĩ, nếu như hắn là ca ca thì tốt rồi, nếu như mẫu thân còn sống thì tốt rồi, tỷ tỷ sẽ không cần phải thay đổi, chỉ cần thêu thùa may vá, làm những việc nữ tử thích làm sau đó chờ đến khi gặp gia đình là được.

Càng nghĩ càng phiền, Trang Thư Hàn đang định lên tiếng đuổi người.

Lại thấy Trang Trạch Lươn bình tĩnh nhìn về phía sau của mình, Trang Thư

Hàn theo bản năng quay đầu lại, đó là chiếc xe mà toàn Hội Nguyên Phủ

cũng chỉ có một chiếc, xe ngựa chậm rãi đi tới, đừng trước mặt hai người, cảm giác mười phần áp bách.

Bước xuống đầu tiên là hai vị nha hoàn, đặt xuống đất một chiếc ghế

dài. Sau đó Bạch Chiêm liền bước ra xe ngựa, Trang Thư Tình cũng theo Bạch Chiêm bước xuống.

Đứng ở trên xe, cao cao tại thượng nhìn xuống Trang Trạch Lương, Trang Thư Tình đỡ tay Bạch Chiêm bước xuống, hình ảnh như vậy khiến nhiều người hướng mắt nhìn về phía bọn họ. Ngoại trừ Trang Thư Hàn, trong lòng hắn cảm thấy hành động của Bạch Chiêm vô cùng bình thường.

Nhưng rơi vào trong mắt Trang Trạch Lương, hắn hoàn toàn không thể

đem vị quý nữ khí chất cao quý trước mắt liên hệ với vị nữ nhi yếu đuối đến một câu cũng không dám nói của hắn ở Trang gia.

Một người sao có thể có chuyển biến lớn như thế? Hắn đôi khi còn có loại cảm giác vị nữ tử trước mắt không phải nữ nhi của hắn.

”Sao ngài lại tới đây?”

Trang Trạch Lương theo bản năng mở miệng, “Chúng ta mới chuyển đến Hội Nguyên Phủ.”

Thế nhưng...

https://thuviensach.vn

Lấy quyết tâm lúc trước của toàn gia, đây cũng không là chuyện gì ngoài ý muốn, Trang Thư Tình cũng không tiếp tục nhìn hắn, dắt đệ đệ trở

về phòng, hoàn toàn không có ý muốn hỏi thêm.

Trang Trạch Lương định gọi người lại, nhưng khi chống lại ánh mắt của Bạch Chiêm liền lập tức ngậm miệng, cho đến khi người vào cũng không dám nói một chữ.

”Ở bên ngoài chờ tỷ tỷ sao?”

”Vâng.” Trang Thư Hàn trả lời, cằm hơi nâng lên, mang theo chút kiêu ngạo, “Tỷ tỷ, đệ lại đỗ đầu.”

Trang Thư Tình dừng bước lại, trên mặt tràn đầy ý mừng, “Giỏi như

vậy? Tô tiên sinh có biết không?”

”Đã biết, tiên sinh rất cao hứng, dặn đệ tiếp tục nỗ lực trong kì thi tiếp theo.”

Trang Thư Tình rất có kì vọng với đệ đệ, nhưng nàng cũng không nghĩ

tới sẽ nuôi được một vị thiên tài, dù sau đến tháng bảy này, tuổi mụ của Thư Hàn cũng chỉ mới mười một, nàng lo Thư Hàn sẽ vì vậy mà cao ngạo.

”Tỷ tỷ không muốn đệ có quá nhiều áp lực, kì thi thứ ba dù có rớt cũng không sau, lần sau chúng ta thi tiếp.”

”Tỷ tỷ yên tâm, đệ tin tưởng khả năng của mình.” Trang Thư Tình nhẹ

giọng an ủi tỷ tỷ: “Sau khi vượt qua kì thi thứ ba sẽ có thể thi Hương, tiên sinh nói, cho dù đệ có thi đậu lần tiếp theo cũng sẽ hoãn lại kết quả, tuy rằng trụ cột đệ học tốt nhưng còn chưa đủ vững chắc, còn phải từ từ tu bổ, ba năm sau mới để đệ dự thi, lại nói bây giờ đệ cũng đang trong hiếu kì, thi tú tài chỉ có chút quy tắc nhỏ, hơn nữa lúc trước cũng có chuẩn bị, sẽ không có người dám nói lung tung, nhưng thi Hương không như vậy, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ.”

https://thuviensach.vn

Nàng không biết người đang trong hiếu kì không thể dự thi, nhìn nhìn nam nhân đang trầm mặc ở phía sau, Trang Thư tình cười với hắn, đối phương cũng nhìn nàng mỉm cười.

”Tỷ tỷ cũng không hiểu những thứ này, đều nghe Tô tiên sinh an bày vậy.”

”Vâng.” Trang Thư Hàn vừa nghiêng người vừa hỏi: “Tiến sinh muốn để đệ ở lại nhà của tiên sinh, đệ đã từ chối, nhưng mà trước khi thi kỳ thứ

ba sợ là đệ sẽ phải về trễ một chút.”

”Nếu như quá mệt thì ở lại chỗ của Tô tiên sinh cũng không sao, tỷ tỷ

yên tâm.”

Trang Thư Hàn lắc đầu, hắn sẽ lo lắng cho tỷ tỷ mà không ngủ được.

Cũng tại ngày này, thanh danh của hai tỷ đệ lập tức được truyền rộng.

Một người liên tục đỗ đầu hai kỳ thi, không biết bao nhiêu người đoán hắn không biết sẽ tiếp tục đỗ đầu kỳ thứ ba hay không.

Người còn lại chính là thần y, đến người nuốt vàng cũng thể cứu sống, không phải thần y thì là cai gì?

Vì tên của hai người quá mức tương tự, nên có nhiều người tra ra, hai người này đích xác là hai tỷ đệ, có nhiều người ngưỡng mộ, thanh danh của hai tỷ đệ càng truyền xa.

Trang Thư Tình ban đầu còn lo lắng đệ đệ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy hắn không có bất kỳ lơi lỏng còn thêm dụng tâm học tập, nàng liền cảm thấy mình hoàn toàn không cần lo lắng.

Ngược lại hình như nàng mới là người chịu nhiều phiền toái, càng ngày càng có nhiều người tới cửa tìm thần y.

https://thuviensach.vn

Trừ việc am hiểu phẫu thuật, phương diện khác nàng không thể so sánh với đại phu, nàng cũng không dám nhận chữa hết tất cả, cũng may có Bạch Chiêm ra tay trấn áp, không ai dám mạnh bạo.

Nhưng mà dần dần càng có nhiều lời khó nghe truyền ra.

Thấy Bạch Chiêm đen mặt, Trang Thư Tình ngược lại tâm bình khí hòa an ủi hắn, “Bĩnh tĩnh, miệng người khó chặn, cứ để họ nói đi, thà bị

nói, còn hơn để bọn họ chết trên bàn phẫu thuật.”

”Lũ người đó đúng là không biết phân biệt tốt xấu.”

”Đúng đúng đúng, là bọn họ không biết phân biệt.” Trang Thư Tình thuận theo, “Ta muốn đi xem hổ con, chàng có đi không?”

Từ khi hổ con trở về nàng cũng chưa có gặp lại, không biết lông trên người nó đã mọc dài ra chưa, thay vì sốt rột ở trong lòng, không bằng trực tiếp lên núi thăm nó.

”Đi.”

Niệm Niệm nghe vậy lập tức nhảy lên người nàng, chỉ sợ nàng sẽ ném nó lại.

Nhưng hai người vừa đứng dậy, liền thấy Bảo Châu cầm thứ gì đó bước nhanh vào, “Tiểu thư, bên ngoài có người đưa bái thiếp đến, nói là họ

Đổng.”

Đổngng, là Đổng gia kia sao?

Trang Thư Tình mở bái thiếp ra xem, “Cữu cữu Đồngng Minh Đức, thế nhưng thật người Đổng gia.”

Bạch Chiêm nhìn lướt qua, “Muốn gặp sao?”

https://thuviensach.vn

”Người đã tới cửa, sao có thể không gặp.” Trang Thư Tình đứng dậy sửa quần áo, “Ta đi nghênh đón.”

Bạch Chiêm muốn đi cùng, nhưng Trang Thư Tình lắc đầu cự tuyệt,

“Tuy rằng ta không biết Đổng gia kia là người như thế nào, nhưng chàng đừng đi cùng, trong lòng ta có chút suy nghĩ, chàng ở trong này chờ ta là được.”

”Suy nghĩ cái gì?”

”Chờ khi nhìn thấy người sẽ biết, bây giờ khó có thể nói trước.”

Đổng Minh Đức chính là một nam nhân trung niên oai hùng như hổ, Trang Thư Tình không biết hắn xếp hàng thứ mấy tại Đổng gia, nhưng nhìn thấy khối ngọc bội hắn đeo bên hông, nàng liền xác định dược thân phận của hắn.

Khối ngọc này, giống y đức khối ngọc trên cổ của Thư Hàn.

Nàng chưa bao giờ gặp qua người này, vì vậy sau khi nhìn thấy cũng chỉ vén áo thi lễ, sau đó chỉ bảo trì trầm mặc.

Đổng Minh Đức nhìn như vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn có chút thân thiện vượt qua đoán trước của nàng, đây không nên là thái độ của Đổng gia khi đối mặt với một nữ nhi mồ côi như nàng.

”Bộ dạng giống tú muội khi còn trẻ như đúc, nhìn lại bản thân mình nếu như không phải ta đã già đi, ta còn thật nghĩ rằng con chính là muội ấy, chỉ là không ngờ muội ấy đã không còn sống, nàng đã...” Đổng Minh Đức thở dài, sau khi hoài niệm qua đi bắt đầu giới thiệu, “Ta là nhị cữu của con, nương con đã từng nhắc đến ta với con chưa?”

Trang Thư Tình lắc đầu, “Trong lòng nương vẫn luôn hối hận về hành động trước kia nên rất ít nói đến chuyện của Đổng gia.”

https://thuviensach.vn

”Muội ấy còn biết hối hận sao? Làm ra chuyện hồ đồ như vậy, hại đến bản thân, còn liên lụy đến cha mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẽ đầu xanh, đúng là vô cùng bất hiếu.”

Chuyện này không đến phiên một vãn bối như nàng có thể xen vào bình luận, Trang Thư Tình cúi thấp tầm mắt, linh hoạt thay đổi chủ đề,

“Nhị cữu sao biết hai tỷ đệ chúng ta ở đây?”

Từ khi nương của con rời nhà, chúng ta vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm nàng, vất vả mới tra được tới Lãnh Sơn huyện, lại nghe nói đã qua đời, chỉ

để lại một đôi nam nữ, các con khi rời đi tạo thành động tĩnh không nhỏ, chỉ tra một chút là có thể ra được, sau khi biết tin tức ta liền đuổi tới, vừa đến Hội Nguyên Phủ đã nghe thấy đại danh của các con, không nghĩ tới một người là thần y, một người sắp tới sẽ bước vào kỳ thi thứ ba, bây giờ

Thư Hàn mới bao lớn chứ? Đúng là đứa nhỏ của Đổng gia, một chút cũng không chịu thua kém.

Trang Thư Tình từ chối cho ý kiến, cúi người đi vào phòng chính, sau khi bước vào phòng khóe mắt Trang Thư Tình gắt gao nhìn chằm chằm Đổng Minh Đức.

Bạch Chiêm cũng nể tình đứng dậy đưa hắn tới cửa, sau đó chỉ nhìn Đổng Minh Đức chào như có lễ.

Tư thái có chút lười biếng, hắn là trưởng bối của Trang Thư Tình, theo lý sắc mặt sẽ không tốt như vậy.

Nhưng Đổng Minh Đức lại không hề biến sắc, Trang Thư Tình nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi trong mắt hắn mang theo chút hưng phấn, giống như

đang xác nhận đúng chuyện gì.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 88: Lợi Ích Gia Tộc

“Thư Tình, đây là...”

Trang Thư Tình không hiểu cười cười, “Đây là Bạch Chiêm.”

”Các ngươi...” Đổng Minh Đức trong mắt xoẹt qua hiểu rõ, lông mày cau lại, “Các ngươi đây là...”

”Bạch công tử giúp ta rất nhiều, nhị cữu mời ngồi.”

Bạch Chiêm nhìn ra nàng cảm xúc không đúng, giống như bình thường ngồi vào bên người nàng nhẹ hỏi, “Làm sao vậy?”

”Nghĩ tới một chút việc, trở về rồi nói với chàng sau.” Dư quang nhìn thấy ý cười ở khéo miệng Đổng Minh Đức, Trang Thư Tình trong lòng càng phiền chán.

Nhấp một ngụm trà, Đổng Minh Đức nói: “Thư Tình, nhị cữu tới là vì muốn mang tỷ đệ các con trở về kinh đô, lúc trước khi đi ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của con đã căn dặn nhất định phải mang các con trở về, không thể để các con ở ngoài không nơi nương tựa, về sau Đổng gia chính là nhà của các con.”

”Tâm ý của nhị cữu ta hiểu được, chỉ là con không tính sẽ đi kinh đô, cuộc sống hiện tại của hai tỷ đệ rất tốt, Thư Hàn cũng đang đi học, ta cũng có chuyện muốn làm, tiền bạc cũng dư dả, thật sự không cần đến kinh đô gây thêm phiền toái cho ĐỔng gia, nhưng tỷ đệ chúng ta nhất định sẽ tìm cơ hội đến thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.”

https://thuviensach.vn

”Sao lại nói như vậy, các con vốn là huyết mạch của Đổng gia, sao lại nói là gây thêm phiền toái.” Đổng Minh Đức nhìn thoáng qua Bạch Chiêm,“Hôn sự của con trưởng bối sẽ chu toàn, sao có đạo lý nào nữ nhi lại tự mình làm chủ?”

Trang Thư Tình nhất thời nhường mày, “Ý của nhị cữu là, ta không nên tự định chung thân với Bạch Chiêm?”

”Nhị cữu dương nhiên không có ý này.” Trang Thư Tình cơ hồ vừa dứt lời Đổng Minh Đức liền lập tức phản bác “Sau khi xảy ra chuyện của nương con, Đổng gia cũng đã buông ra rất nhiều, con đã có... cảm tình với Bạch công tử. Chúng ta cũng không thể cứng rắn hủy đi tình cảm của các con, chỉ là chuyện hôn nhân phải từ cha mẹ làm chủ, con không có cha mẹ, Đổng gia bụng làm dạ chịu, có trưởng bối làm chủ, chẳng phải sẽ tốt hơn so với việc con tự định chung thân hay sao?”

”Nhị cữu đã tìm hiểu chuyện của nương thì chắc cũng biết nương vừa mới qua đời chỉ hơn một năm. Không có lý nào lại tổ chức hơn sự khi đang trong hiếu kỳ.”

”Cũng không phải như vậy, người làm phụ mẫu luôn mong muốn cho con của mình được tốt. Con nếu có thể có được một mối hôn sự tốt, tứ

muội dưới suối vàng cũng sẽ cao hứng, lại nói cũng chỉ là đính hôn, chuyện thành hôn có thể chờ đến sau khi qua hiếu kỳ. Đồ cưới của con cũng cần phải có thời gian chuẩn bị, không phải sao?”

Nếu như nương ở dưới suối vàng biết được chuyện hôn nhân của nàng bị người thân lợi dụng, sợ là trái tim sẽ thành băng giá, Trang Thư Tình nhịn không được suy đoán, đến cuối cùng nương cũng không muốn trở về

Đổng gia cầu xin giúp đỡ, sợ không chỉ đơn giản bởi vì ngại mặt mũi.

”Việc này không vội...”

https://thuviensach.vn

”Đương nhiên là vội.” Đổng Minh Đức vừa nói ra miệng cũng nhận thức được khẩu khí của mình quá mua, vội vàng hoãn lại nói: “Thư Tình, cho dù chưa đính hôn, con cũng không nên quá mức thân cận với Bạch công tử, việc ở chung như hiện tại là không thể. Cữu cữu sẽ không hại con.”

Bạch Chiêm nghe không nổi, há mồm liền muốn nói lời ác độc, nhìn thấy Thư Tình liếc mắt qua mới nhịn trở về.”

Nhưng mà sắc mặt lại vô cùng không tốt.

Đổng Minh Đức vẫn không biết mình đã đắc tội với người ta. Vẫn đang khuyên bảo, “Thư Tình, ngoại tổ phụ con cũng có ý này, các con nếu đã muốn ở cùng nhau vậy trước hết cũng phải đính hôn, tránh cho miệng lưỡi người đời. So với bị người ta nói ra nói vào không bằng...”

”Nhị cữu, ngài mới đến. Trước hết đừng nói đến chuyện này, đúng rồi, nhị cữu là trực tiếp tới vậy đã có nơi để tá túc hay chưa?”

Lời đang nói lại bị tiểu bối đánh gãy, ở Đổng gia tuyệt không có chuyện này xảy ra, nụ cười trên mặt Đổng Minh Đức hơi nhạt đi, nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra vẻ không vui, “Trước khi đến đây ta đã cho người mua một tòa nhà để đặt chân, cách nơi này cũng không xa.”

”Nhị cữu đi đường xa chỉ vì chuyện của tỷ đệ chúng ta, theo lý mà nói ta nên bồi nhị cữu, chỉ là mỗi ngày ta đều phải đến Từ phủ thay được cho Từ gia tiểu thư, vì vậy... có chỗ nào thất lễ thỉnh xin nhị cữu thứ lỗi.

Việc này Đổng Minh Đức không có nửa điểm trách tội, đối với Đồng gia mà nói, đôi tỷ đệ này càng có bản lĩnh thì Đổng gia càng có lợi, trong nhà có thể có một vị thần y, ngoài việc bảo đảm với người trong nhà ra, về

sau cũng là tiền vốn vững chắc cho Đổng dia, không biết sẽ còn mang lại biết bao lợi ích về cho bọn họ, ngu ngốc mới đi cấm đoán.

https://thuviensach.vn

”Chính sự qua trọng hơn, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút, cũng đã không còn trẻ, đi đường xóc nảy có chút không chịu nổi.”

Nói xong Đổng Minh Đức liền đi.

Đưa người ra khỏi cửa, sắc mặt Trang Thư Tình liền nhạt xuống, nàng có chút cảm thấy không đáng giá vì Đổng Uyển Như.

Trước khi chết còn tâm tâm niệm niệm muốn trở về nhà mẹ đẻ, kỳ

thực bọn họ đã sớm biết nàng ở nơi nào, nhưng vào thời điểm nàng khó khăn nhất vẫn không chịu chìa tay ra giúp đỡ.

Lúc nàng và Thư Hàn cần bọn họ ra mặt nhất lại không tìm tới cửa, hiện tại thấy thanh danh bọn họ lan xa liền xuất hiện, nếu nói bọn họ không có ý đồ, đánh chết nàng cũng không tin.

”Hắn nhằm vào chàng.” Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm,

“Chàng nói cho ta biết, bọn họ muốn được gì từ chàng.”

Bạch Chiêm lúc này mới nhớ ra, hình như mình chưa bao giờ nói cho Trang Thư Tình biết chuyện phụ thân của hắn là hoàng đế, không phải là hắn cố ý gạt nàng, trước giờ hắn cảm thấy việc phụ thân là hoàng đế so với những phụ thân bình thường thật sự là không có cái gì khác biệt, mấy thứ

phụ thân cho hắn, dù là một thứ cũng không quá thực dụng, không bao giờ

có chuyện Bạch Chiêm cách hắn liền sống không nổi, về phần phụ thân của hắn có quyền thế...

Hắn căn bản không cần thiết, cũng không dùng được.

Nói trắng ra, địa vị của hoàng đế ở trong lòng hắn cũng không quan trọng.

Bọn người kia đi theo bên người hắn nhiều năm, là đám người phụ

thân phái tới bảo hộ hắn trong bóng tối, hắn căn bản là không để vào mắt, https://thuviensach.vn

nói là bảo hộ, chẳng bằng nói thẳng là Bạch Chiêm hắn dung túng cho bọn họ đi theo, để bọn họ đưa hành tung của hắn cho vị phụ thân kia biết.

Nhưng chuyện này không có nghĩ là hắn không biết, mấy người hữu tâm muốn thông qua hắn để được thứ gì.

”Hoàng đế Đại Chu là phụ thân của ta.”

Hồi lâu Trang Thư Tình vẫn không nói gì.

Nàng nghĩ rằng, có thể gia tộc của hắn có quyền thế lớn hơn Đổng gia, dù hắn không quá phô trương, nhưng chi phí ăn mặc không phải người bình thường có thể chịu nổi, càng không cần phải nói những người bên cạnh hắn đều vô cùng lợi hại.

Nhưng khả năng nàng không nghĩ tới là, nam nhân trước mắt đối với nàng ngàn y trăm thuận là là một hoàng tử.

Có thân phận như vậy, nàng đại khái cũng hiểu được, Đổng gia sợ là đã nhận định hắn.

”Khoảng thời gian trước ta có đi một chuyến đến kinh đô, trong lúc vô tình có gặp được vài người, hẳn là đã bị nhớ kỹ, Đổng gia, không có hảo tâm.”

”Đâu chỉ là không có hảo tâm, chàng mới trở về vài ngày, Đổng Minh Đức lập tức đuổi tới nhanh như vậy, chỉ có một khả năng.” Trang Thư Tình hừ lạnh, “Nương của ta ở nơi nào chỉ sợ là Đồng gia đã sớm biết, sự tồn tại của tỷ đệ ta cũng đã biết từ lâu, bọn họ nhanh chóng đến đây như vậy, hiển nhiên bởi vì bên người của ta có một vị Bạch công tử, càng có khả năng là diện mạo của chàng Đồng gia đã sớm nhận ra được, mấy ngày nay chàng đến kinh đô gặp mặt cùng bọn họ, bọn họ tất nhiên là nhận ra, thân phận của chàng, đối với công danh của bọn họ cũng có trợ giúp ít nhiều.”

https://thuviensach.vn

”Dù cho không có ta, tỷ đệ các nàng cũng sẽ sớm được bọn họ nhận về, những người có thể mang lại lợi ích cho gia tộc, bọn họ sẽ không từ bỏ

bất cứ giá nào thu về, mấy đại gia tộc đều là loại người này.” Thân thế của Bạch Chiêm là thứ vững chắc nhất họ có thể dựa vào, như trong mắt Bạch Chiêm tất cả hắn đều không để ý,“Nàng tính là thế nào?”

”Chờ.” Trang Thư Tình cười, “Người của chàng đều có khả năng, giúp ta làm xong bộ hô hấp cơ đi, tuy rằng nó đơn giản, nhưng rất thực dụng, ta nghĩ muốn đi Liễu gia, bệnh của Liễu tam tiễu thư không thể tiếp tục kéo dài, nếu như Liểu gia đồng ý để ta ra tay, vậy khoảng thời gian này thời gian của ta rất gấp, không thể gặp Đổng Minh Đức mỗi ngày được.

”Không muốn xé rách mặt?”

”Nhưng vậy sẽ bất lợi cho ta và Thư Hàn, nể mặt chàng, bọn họ cũng sẽ không động thủ vối ta.” Nhớ tới thân phận của Bạch Chiêm, Trang Thư

Tình lại đột nhiên nhớ tới vị lão nhân hắn đã mang tới tiệm may của nàng, vị lão gia kia không phải chính là...

Thì ra nàng đã từng tiếp xúc gần như vậy với người quyền lực nhất Đại Chu.

Đổi lại là ai cũng rất khó có khả năng biết được thân phận của Bạch Chiêm lại bình tĩnh như thường cùng hoàng tử tiếp tục ở chung, nhưng Trang thư Tình không phải người bình thường, càng nhiều hơn là nàng tò mò về hắn, “Không phải hoàng tử sẽ sống ở kinh đô hay sao? Ta nhớ rõ Đại Chu chưa từng cho hoàng tử đất phong.”

”Đúng là không có, Hội Nguyên Phủ cũng không phải là đất phong của ta, đây là nơi ta và nương ta ở lại sinh hoạt lâu nhất.”

Không phải phi tử sẽ sống trong hoàng cung hay sao? Trang Thư tình lại càng không hiểu

https://thuviensach.vn

Đại khái đoán được nghi hoặc của nàng, Bạch Chiêm giải thích,

“Nương của ta không có tiến cung, trong lúc phụ thân của ta cải trang vi hành hai người đã quen biết, cũng có một đoạn tình cảm, khi đó nương không biết thân phận của phụ thân, chờ đến khi biết được thì đã muộn, nàng không muốn theo phụ thân tiến cung, biết được mình mang thai cũng không nói ra, tự mình sinh hạ, sau đó nuôi ta lớn, sau khi nương chết ta mới đi gặp phụ thân, đưa di ngôn của mẫu thân cho hắn, khi đó hắn mới biết, hắn còn có một nhi tử là ta.”

”Sau đó chàng cứ như vậy tiếp tục sinh hoạt ở đây?”

”Ừm, nơi này rất quen thuộc.”

Trang Thư Tình lại hỏi, “Người Bạch gia đâu? Họ không đối tốt với chàng sao?”

“Nương đã cắt đứt quan hệ với bọn họ từ sớm, sau khi nương chết, không biết từ đâu nghe được phụ thân ta là hoàng đế, sau đó muốn tới mang ta trở về, a, đúng là nằm mơ.”

Đúng vậy, lấy tính cách của Bạch Chiêm, không tìm Bạch gia gây phiền toái chính là niệm tình nương của hắn, bọn họ còn muốn đến kiếm lời từ hắn, thật là nằm mơ, đã biết được chuyện của Bạch Chiêm, Trang Thư

Tình cũng không tiếp tục truy vấn kết cục của người Bạch gia.

”Phụ thần chàng, đối với chàng là có... thái độ gì? Lần trước ta thấy, hình như là rất tốt.”

”Chỉ cần không có chọc gì tới đối phương, ai cũng không thể đụng đến ngươi một sợi tóc.” Bạch Chiêm quá hiểu điểm này, vì vậy hắn cũng không muốn đoạt, đoạt không được thì đi mà tự trách bản thân không có tài cán, bất quá trước mắt hắn cũng không có ý muốn vị trí kia.

https://thuviensach.vn

”Ta không muốn quen biết gì với hắn, hắn lại tìm tới chỗ của ta, tháng mười hàng năm đều muốn tới đây ở vài ngày, có thứ gì tốt cũng đưa cho ta một phần, quan hệ cũng không quá kém, về phần Đổng gia...”

Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nói thế nào để nàng hiểu, việc giải thích những mối quan hệ này không phải sở trường của hắn.

Trang Thư Tình đại khái cũng hiểu được.

Đơn giản là Bạch Chiêm không có đặt nặng mối quan hệ với hoàng đế, những hoàng đế lại rất để bụng với đứa con này, hoàng đế tốt với ai, tất nhiền triều thần cũng vì muốn được niềm vui của hoàng đế mà đi nịnh hót người đó, Đổng gia phát hiện tiểu bối bọn họ ném ra bên ngoài bấy lâu nay lại cùng vị hoàng tử được bệ hạ ứu ái nhất ở cùng một chỗ, sao có thể khiến bọn họ bỏ qua cơ hội này.

Hiếu kỳ thứ gì đó đều ném qua một bên, định xuống việc hôn sự trước rồi nói tiếp.

Trang gia không chút dính dáng đến bọn họ, là trưởng bối duy nhất, việc hôn sự của nàng tất nhiên Đổng gia phải đoạt tới tay, nếu không, đem nàng nhặt về nhận thân thích cũng sẽ nhấc lên quan hệ với hoàng thượng, việc tốt như vậy, không làm chính là đồ ngốc.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm tư Trang Thư tình đối với Đổng gia càng phai nhạt, trở về? Không có cửa đâu.

Cho dù nàng có bị vạn người chê bai, cũng sẽ tuyệt không có chút gì dính đến Đổng gia.

”Ta hiểu rồi, Đổng gia, thứ lỗi không phụng bồi.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 89: Đến Liễu Gia

Trang Thư Tình không gạt Trang Thư Hàn chuyện Đổng gia tìm tới cửa.

”Đổng gia?” Đối với vị họ hàng bên ngoại này, Trang Thư Hàn vẫn có chút chờ mong, hắn cũng mong muốn có người có thể gánh giúp tỷ đệ bọn họ một mảnh trời, hắn tâm tâm niệm niệm cũng chỉ vì không muốn chậm trễ hôn sự của tỷ tỷ, nhưng mà suy nghĩ của hắn không còn đơn giản như

trước kia, bây giờ bọn họ tới tìm, không khỏi quá khéo đi.

Tiên sinh lúc trước từng nói với hắn, tiền đồ của hắn càng cao, thân thích tìm tới của sẽ càng nhiều, cho dù người có cách một vạn tám nghìn dặm cũng sẽ có lý do để đến gặn mặt, chỉ là Đồng gia...

”Tỷ tỷ nghĩ như thế nào?”

Trang Thư Tình thấy nét mặt của đệ đệ, tâm cũng thoáng buông xuống chút, nói ra phán đoán của mình.

Trang Thư Hàn nghe xong, thật lâu cũng chưa nói gì, nếu như tỷ tỷ

nói, Đổng gia đã sớm biết mẫu thân ở nơi nào, biết tỷ đệ bọn họ chịu bao nhiêu khổ, vậy lúc đó vì sao không niệm chút tình máu mủ cứu bọn họ ra khỏi vũng bùn?

Thân thích cái chó má! Trang Thư Hàn chỉ thấy lạnh cả người.

”Không có việc gì, không phải sợ.” Trang Thư Tình đi tới, ôm đứa nhỏ vào lòng, “Đồng gia vốn không có quan hệ gì với chúng ta, vào thời https://thuviensach.vn

điểm chúng ta khó khăn nhất không có bất luận kẻ nào chìa tay cứu giúp, hiện tại bọn họ càng không dùng được, chỉ cần chúng ta không có việc gì phải đến cầu bọn họ, bọn họ mơ tưởng nắm thóp được chúng ta.”

Câu phía sau nghe có chút quen tai, nhưng Trang Thư Tình cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục nói: “Hiện tại mỗi ngày đệ điều đi sớm về trễ, không có nhiều cơ hội gặp mặt hắn, nhưng người cũng đã đến, khẳng định sẽ lựa chọn thời điểm chính xác để gặp đệ, không phải sợ, cứ bình bình đạm đạm với họ, coi họ chỉ là thân thích không thường lui tới, không cần xé rách mặt. Cũng không cần chất vấn hắn cái gì, chỉ bình thường đối mặt, biết không?”

Lần đầu tiên được tỷ tỷ ôm. Trang Thư Hàn tuy cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng không có đẩy ra, hắn tham luyến loại ấm áp này, hắn đều luôn biết, bất cứ ai cũng không giống như tỷ tỷ, thật tâm muốn tốt cho hắn, những người khác, không có quan hệ gì đến hắn.

””Đệ biết phải làm thế nào, Đổng gia, cũng chẳng có gì hơn, đệ đệ của tỷ sẽ có tiền đồ hơn so với bất luận kẻ nào ở Đổng gia.”

”Đó là đương nhiên. Bọn họ nằm trong hũ mật lớn lên, không trả qua bất kỳ mưa gió, sao có thể so được với đệ.” Trang Thư Tình vỗ vỗ tấm lưng thon gầy của đệ đệ, đứa nhỏ dạo này lớn thật nhanh. Người tuy còn gầy yếu, nhưng khung xương cân xứng, mặc xiêm y cũng không quá khó coi.”

Thoát khỏi cái ôm của tỷ tỷ, Trang Thư Hàn nghiêm túc nhìn Thư

Tình, “Tỷ tỷ, đệ sẽ cố gắng thành công.”

”Đệ hiện tại đã làm rất tốt, Trang Trạch Lương hiện tại đã hối hận, Đổng gia, về sau nhất định cũng hối hận.” Thư Hàn ngày sau sẽ càng chói mắt, mà nàng, mặc dù không thể so với đệ đệ, nhưng chắc chắn cũng sẽ

dựa vào bản thân để sống tốt. Tỷ đệ bọn họ, không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai cũng có thể có những ngày tháng tốt đẹp.

https://thuviensach.vn

”Đúng rồi tỷ tỷ, tỷ nói Bạch đại ca là hoàng tử, vậy chuyện của tỷ

với...”

”Chuyện này đệ đừng hỏi, đừng quá để trong lòng.”

”Đương nhiên là phải hỏi, đây là đại sự.” Gương mặt Trang Thư Hàn lập tức nghiêm trọng, đứng dậy liền muốn đi qua phòng bên cạnh. “Đệ đi qua hỏi cho rõ ràng, là hoàng tử liệu sau này hắn có thể khi dễ tỷ hay không?”

”Hắn có thể, nếu hắn muốn.” Ấn người đệ đệ ngồi lại chỗ cũ, “Đây là chuyện không thể cưỡng cầu, sao đệ có thể hỏi được? Thư Hàn, tỷ không cần...”

Dừng một chút, tươi cười của Trang Thư Tình mang theo một chút khổ sở,“Cũng không phải không cần, chỉ là loại chuyện này có để ý cũng vô dụng, không bằng thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước, nếu thật có một ngày hắn coi trong người khác rời đi tỷ, tỷ tỷ của đệ nào có chuyện sống không nổi? Chuyện này chỉ có thể tùy tâm, tỷ cũng không thể

bắt buộc một người phải yêu tỷ, cho dù một ngày nào đó đệ đứng ở vị trí cao, là thần trong lòng mọi người, cũng không thể bắt buộc chuyện tình cảm, tâm, sẽ không thể chịu sự không chế.”

Trang Thư Hàn mím môi, hắn biết tỷ tỷ nói có đạo lý, nhưng chỉ là không cam lòng.

”Việc này có gì phải bắt buộc, thật là.” Trang Thư Tình buồn cười vỗ

vỗ đầu hắn, giống như đối đại với tiểu hài tử, “Trước kia thế nào, sau này ra sao, bản thân ta không thể thay đổi cũng không thể đoán trước, Bạch đại ca của đệ căn bản là không đem thân phận kia để vào mắt, đệ cần gì phải dùng thân phận đi nói chuyện với hắn? Trở về phòng nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi.”

https://thuviensach.vn

Dỗ người đi mất, Trang Thư Tình thử thăm dò hô một câu, “Bạch Chiêm?”

Cửa vừa đóng lại liền mở ra, Bạch Chiêm từ bên ngoài đi vào, “Biết ta ở bên ngoài sao?”

”Đoán.” Ôm lấy Niệm Niệm, Trang Thư Tình nhìn về phía nam nhân đang đi đến, “Chàng đoán thử Đổng Minh Đức sẽ ở đây bao lâu?”

”Nếu nàng không vui thì ngày mai hắn sẽ đi.”

Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, “Nhịn thêm hai ngày nữa, nếu như hắn một mực dây dưa thì chúng ta không cần khách khí.”

”Thư Tình, nàng không phải nhẫn nại.”

Điểm ấy mặt mũi ấy nàng vẫn sẽ cho Đổng gia, Trang Thư Tình hơi nghiêm về sau, hai người cách quá gần cơ hồ là vai kề vai, nàng nghĩ, nếu có thể vượt qua, cuộc sống sau này của tỷ đệ bọn họ sẽ không sợ ai tới làm phiền.

”Tình huống của Đổng gia chàng có biết không?”

”Ở kinh đô có nghe phụ thân nói qua, gia thế cũng lớn, thế lực không nhỏ, nhưng không lấy được thánh tâm, cũng không có người nào kinh tài tuyệt diễm đáng chú trọng.”

”Nói cách khác, bên trong ngoài có chút nội tình, mặt khác cũng không quá xuất sắc.”

”Gần như vậy.”

Trang Thư Tình có chút đăm chiêu gật đầu, không được thánh tâm đã đủ để thuyết minh hết thảy.

https://thuviensach.vn

Sáng sớm ngày kế, Trang Thư Tình tới Liễu gia.

Vì chấp nhất của Liễu tứ tiểu thư đối với Bạch Chiêm, Trang Thư tình tất nhiên là không muốn Bạch Chiêm đi theo, nhưng mà lúc này nàng không thể tách hắn ra.

Bằng danh hào Trang thần y, Trang Thư Tình rất dễ dàng bước vào Liễu gia, Bạch Chiêm không cùng Thư Tình vào sân của Liễu Tam, mà để

người dẫn đi gặp Liễu lão gia tử.

Lão gia tử rất ít khi khách khí với người khác, nhưng Bạch Chiêm là người hắn không thể từ chối ngoài cửa, “Bạch công tử tới cửa, thật vẻ vang cho kẻ hèn này.”

Bạch Chiêm là ai? Bản tính của hắn chính là một người không biết khách sáo, vừa mở miệng liền đi vào vấn đề, “Thư Tình đến chữa bệnh cho Liễu Tam, ngươi không cần ngăn cản.”

”Vậy bệnh của cháu ta có thể trị?”

”Năm trước nàng đã đến xem qua, khi đó nàng cũng chỉ biết phải làm thế nào, chỉ là khí đơn lực bạc, nhưng mấy tháng nay đã có chuẩn bị, không nắm chắc nàng sẽ không tới cửa.”

Chuyện năm trước Trang Thư Tình đến hắn có biết, nguyên nhân gặp gỡ Liễu Tam hắn cũng biết đôi chút, nhưng biết thì biết, hắn cũng không có hỏi nhiều.

Danh vọng Trang Thần y truyền đến chỗ của hắn, khi đó hắn vào Quỳnh Nhi đang chơi cờ, đó là lần đầu hắn thấy Quỳnh Nhi thất thố đánh nghiêng cả bàn cờ, sau đó dùng ngữ điệu giống như khóc giống như cười nói: “Tổ phụ, không chừng cháu gái thực có thể thoát ly khổ ải.”

Lúc đó hắn không tin, nha đầu kia mới có bao lớn.

https://thuviensach.vn

Nhưng trước mắt, hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa, người có thể

được Bạch công tử nói chuyện dùm đã không dễ dàng, công tử nói chắc chắn, tất nhiên là đã thực đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Bên kia, Trang Thư Tình đã gặp được Liễu Tam Liễu Tri Quỳnh.

Nàng nằm trên giường, người thực gầy, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc, ngũ quan cũng bắt đầu có biến hóa.

”Ta vẫn luôn chờ muội.” Nhìn thấy nàng, Liễu Tri Quỳnh cười, khăn tay nắm chặt thành một đoàn, “Cho dù khi thân thể tốt ta cũng không dám ra ngoài gặp người, mỗi khi nhìn gương, ta đều sợ hãi không biết có phải ta sẽ chết rất khó coi? Đều đã đem gương dời đi hết, miễn để dọa đến chính mình.”

Trang Thư Tình ngồi trên ghế dựa, bắt mạch giúp nàng, nói: “Muội đã đáp ứng tỷ, hiện tại đã nắm chắc nên mới dám đến cửa.”

”Trang thần y, muội không biết khi ta nghe thấy danh hiệu này có bao nhiêu cao hứng, ta cảm thấy may mắn vì lúc trước đã đến Lãnh Sơn Huyện, để được gặp mặt tỷ đệ hai người.”

”Vì vậy người luôn nói, thiện hữu tất có thiện báo.” Thu tay, Trang Thư Tình cười, “Tình huống so với đoán trước của muội tốt hơn nhiều, mấy tháng nay vẫn làm theo thực đơn muội viết chứ?”

”Đương nhiên, biết có hy vọng, ai lại không tiếc mệnh.” Liễu Tri Quỳnh khẩn trương nhìn nàng, “Bệnh của ta, phải trị thế nào?”

”Hiện tại Hội Nguyên Phủ hẳn là đã có nhiều lời đồn đãi về phương pháp chữa bệnh của muội đấy thôi, đúng như vậy, cắt một vết dao trên người, bỏ đi những thứ gây hại bên trong cơ thể ra ngoài sau đó khâu lại, sợ

hãi sao?”

https://thuviensach.vn

”Sợ, nhưng dù sợ cũng không thể trở mắt nhìn thấy bộ dáng xấu xí của mình đầu chết đi, chỉ cần cắt bỏ những thứ gây hại cho cơ thể, ta có thể tốt hơn sao? Sẽ khỏe mạnh giống như người bình thường?”

”Cắt bỏ một phần trong cơ thể sao có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nhưng mà tỷ là tiểu thư Liễu gia, nếu như bảo dưỡng cẩn thận, vấn đề sẽ không lớn, muội chỉ muốn nói là, giải phẫu có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề.”

Giải phẫu, một từ thật xa lạ, nhưng Liễu Tri Quỳnh lại nghe hiểu,

“Muội nói đi.”

”Giải phẫu là một loại y thuật hoàn toàn khác so với bất kỳ loại y thuật nào mà tỷ từng biết, khi thực hành nó sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, tuy rằng muội đã nỗ lực chuẩn bị, nhưng mà chỉ có thể nói là đơn sơ, chỉ là thân thể của tỷ đã không thể tiếp tục chờ đợi, nếu có thể cho muội nửa năm... không, chỉ cần thêm ba tháng, nhất định sẽ nắm chắc hơn nhiều, trong quá trình giải phẫu có thể xuất hiện những thứ ngoài ý muốn không thể biết trước, khả năng có thể thất bại, tỷ có thể ở trên bàn phẫu thuật không thể tỉnh lại, hoặc có thể nhiễm các loại bệnh khác... Tam tiểu thư, muội nhất đĩnh phải nói trước với tỷ, muội chỉ nắm chắc ba phần.”

”Ta trị bệnh đã hơn mười năm, muội là người duy nhất có thể nói được chính xác chứng bệnh của ta, hơn nữa là người duy nhất có được phương pháp trị liệu, đừng nói là ba phần, cho dù một phần, ta cũng liều mạng.”

Khát vọng trong mắt Liễu Tri Quỳnh dần mãnh liệt, “Thân thể này của ta như thể nào, trong lòng đã sớm biết, nếu muội không trị, ta nhiều nhất cũng thể chống đỡ mấy tháng.”

”Đúng vậy, sẽ không vượt quá ba tháng, muội vẫn luôn để ý đến tình huống của tỷ, nếu hôm nay không đến, trễ một chút chỉ sợ phẫu thuật cũng sẽ vô dụng.” Trang Thư Tình bình tĩnh nhìn nàng, “Tỷ có thể tin tưởng muội, nhất định muội sẽ dốc hết toàn lực để cứu tỷ.”

https://thuviensach.vn

”Từ sau khi muội hứa sẽ chữa trị cho ta đến nay, muội vẫn luôn nỗ

lực, không tin muội thì ta còn tin ai? Cho dù ngựa chết thành ngựa sống, chỉ có thể chạy một đoạn đường cũng là hy vọng.”

Liễu Tri Quỳnh nắm lấy tay Trang Thư Tình, tuy rằng đôi bàn tay này nhỏ bé nhưng nó là thứ duy nhất có thể cho nàng khả năng sống sót, “Ta tin muội, hiện tại liền bắt đầu sao?”

”Nếu tỷ đồng ý, người nhà cũng không ngăn trở vậy hiện tại muội liền bố trí, sau khi về chuẩn bị mọi thứ, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu.”

”Ta đến rồi, Trang thần y, ta là mẫu thân của Quỳnh Nhi.” Ngoài cửa, nhị phu nhân đang đỡ tay nha hoàn tiến vào phòng, trong lời nói mang theo nức nở, “Quỳnh Nhi thật sự... Thật sự chỉ còn ba tháng thôi sao?”

”Có lẽ là ngắn hơn.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 90: Trước Giải Phẫu

Liễu Tri Quỳnh ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân đã vì nàng mà lo lắng hơn mười năm, “Ta muốn làm giải phẫu.”

”Làm, phải làm, đều đã đến nước này, còn có cái gì không dám.” Liễu nhị phu nhân cũng không cố nhiều hơn nữa, gạt nước mắt quyết định,

“Trang thần y, ngài nói phải chuẩn bị cái gì, chỉ cần ngài phân phó, Liễu gia nhất định sẽ dốc lòng làm được.”

”Ta cần một gian phòng sạch sẽ, những thứ dư thừa đều bỏ hết ra ngoài, bên trong phòng luôn phải chuẩn bị nước nóng, và một cái bàn dài rộng theo vóc người của Tam tiểu thư, còn nữa, phải chuẩn bị nhiều vải bông, tất cả đều được nấu qua nước sôi, sau đó tiếp tục chưng nửa canh giờ, mặt trời hôm nay rất tốt, sau khi chưng sau thì phơi dưới mặt trời, nhân lúc còn sớm, hiện tại mau đi chuẩn bị.”

”Thanh Thanh, nghe hết không? nhanh đi chuẩn bị.”

”Vâng.” Thanh Thanh cẩn thận rãi nghe Trang Thư Tình nói, chưa kịp tán thưởng liền vội vàng đi chuẩn bị.

Ai có thể ngờ được, tiểu cô nương mấy tháng trước còn vô cùng chật vật, hiện tại đã trở nên lợi hại như vậy, may mắn, may mắn nàng trở nên lợi hại, bằng không nói không chừng tiểu thư sẽ thật sự...

Nàng là nha hoàn hầu hạ bên người tiểu thư, không có người nào rõ ràng được tình huống của tiểu thư như nàng.

https://thuviensach.vn

”Tối nay Tam tiểu thư không được ăn bất kỳ thứ gì, đói cũng phải ráng nhịn, giải phẫu sau một thời gian không thể di chuyển, nhân lúc này, Tam tiểu thư nên đi tắm qua một lần.”

Liễu Tri Quỳnh miễn cưỡng cười cười, “Ta sẽ.”

Trang Thư Tình đứng dậy.”Ta cũng phải trở về làm chút chuẩn bị, sáng mai lại tới, Tam tiểu thư đừng để cho thân thể quá mệt mỏi. Đừng để

tinh thần sa sút.”

”Ta sẽ tận lực để chính mình nghỉ ngơi tốt.”

Đi ra cửa, Trang Thư Tình liền nhìn thấy Bạch Chiêm đang đứng ở

ngoài cửa viện, bồi bên người hắn là một lão giả và một nam nhân trung niên.

”Liễu lão gia tử và Liễu nhị gia.” Bạch Chiêm thuận miệng giới thiệu, cũng không cảm thấy tuổi của hắn vào cách xưng hô có gì không đúng,

“Nói xong chưa?”

”Ừ, Tam tiểu thư nguyện ý giải phẫu, tình huống thân thể của nàng hiện tại không quá tốt. Vì vậy nên hẹn vào ngày mai.” Trang Thư Tình có chút lo lắng nhìn lão gia tử, lo lắng bọn họ sẽ không tin tưởng vào y thuật của nàng. Nhưng Trang Thư Tình vẫn vén áo thi lễ, ngữ khí thành khẩn nói:

“Ta sẽ tận lực lưu lại tánh mạng của Tam tiểu thư, tình huống của nàng đã vô cùng nghiêm trọng, nếu tiếp tục kéo dài sợ là dù ta có mổ cũng không cứu được.”

Lão gia tử đã cùng người ta lục đục cả đời trên triều, tự nhận bản thân vẫn có khả năng nhận thức nhân tâm. Nếu nói lúc trước là nể mặt Bạch công tử mới miễn cưỡng đáp ứng, thì hiện tại nhận thức của hắn với vị thần y nhỏ tuổi này đã có chút lòng tin.

Từ nàng lộ ra sự tự tin khiến cho hắn nguyện ý tin tưởng.

https://thuviensach.vn

Đây đúng là khó có được, hắn cũng không phải người ai cũng có thể

tùy tiện lừa gạt, lão gia tử cảm thấy có chút ý tứ, lo lắng trong lòng không khỏi phai nhạt đi, tiểu cô nương này, thật có thể cứu được cháu gái của hắn.

”Liễu gia sẽ tận hết khả năng chuẩn bị tốt những thứ Trang thần y phân phó, Quỳnh Nhi, nhờ cả vào thần y.”

”Đây là chuyện đại phu nên làm.” Trang Thư Tình nhẹ nhàng thở ra.

Nhất thời trên mặt liền lộ ra tươi cười, nàng biết, tất cả phần lớn đều nhờ

công lao của Bạch Chiêm. Nếu không có hắn che chở, nói không chừng bên ngoài đã sớm truyền ra lời đồn nàng là một phù thủy chứ không phải thần y.

Liễu lão gia tử tự mình đưa người tới cửa, nhìn xe ngựa rời đi cũng chưa thu hồi tầm mắt, “Truyền lời của ta, lập tức đem tứ nha đầu ra khỏi phủ ở vài ngày. Lão nhị, con đi hỏi rõ Trang... thần y dặn dò thứ gì. Mau giúp họ chuẩn bị, Tam nha đầu chịu đựng tra tấn nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng có chút hy vọng, cho dù tình huống trước mắt có nguy hiểm cũng phải tiến hành.”

”Cha, vị thần y này có phải là... có chút nhỏ tuổi hay không?”

Lão gia tử quay đầu, ngữ khí nhẹ bẫng nhưng lời nói ra lại vô cùng khí phách, “Ta không ngại nàng tuổi nhỏ, chỉ cần nàng có bản lĩnh, cho dù nhỏ

tuổi hơn ta cũng dám mời về, mười mấy năm qua tam nha đầu tìm biết bao đại phu, uống ba nhiêu thuốc? Trừ vị tiểu thần y này ra, ai có thể cho Tam nha đầu một câu trả lời chính xác về căn bệnh của nàng? Cho dù là vị đại phu đã có một bó tuổi cũng lắc đầu nói chúng ta nên chuẩn bị hậu sự, con nói, chúng ta nên tin ai?”

Liễu nhị gia không nói, hắn cả đời nhát gan, may mắn hắn có thể hiểu được, không tranh không thưởng, chỉ có thể dựa vào trụ cột của gia tộc ở

Hội Nguyên Phũ, nhưng chuyện của nữ nhi, nếu hắn tiếp tục nhát gan thì mệnh của nữ nhi sẽ không còn!

https://thuviensach.vn

Dùng sức vuốt mặt, “Cha, con lập tức đi chuẩn bị.”

Xe ngựa đi được một lúc, Trang Thư Tình có chút thất thần.

Bạch Chiêm vén rèm lên hỏi, “Đổng Minh Đức có động tĩnh gì?”

Trần Nguyên cưỡi ngựa tới gần, dùng âm thanh khiến cả hai người trong xe ngựa đều có thể nghe thấy nói: “Sáng sớm liền tới cửa, nghe gác cổng nói Trang tiểu thư đã ra ngoài xem bệnh liền rời đi, thấy có vài người ở gần đó, chắc là Đổng gia phái tới chỗ này để nhìn Trang tiểu thư cùng Trang công tử.”

Bạch Chiêm quay đầu, “Phải đi về sao?”

”Không, đi Từ gia, chàng phái một người trở về nói một tiếng với Thanh Dương Tử, nói hắn chuẩn bị tốt để mai mắt dầu mổ, hắn sẽ biết phải làm như thế nào.”

Sau khi ra khỏi Từ gia, Trang Thư Tình dứt khoát đi một chuyến lên núi xem hổ con, đến khi chiều ta mới trờ về nhà.

Sau mấy canh giờ, Đổng Minh Đức biết nếu nàng trở về cũng không tốt đến gặp.

”Bảo Châu, ngươi đến Bảo Hợp Dường tìm Lưu đại phu, đem chuyện ngày mai ta giúp Liễu tam tiểu thư mổ nói với hắn.”

”Vâng.”

Thanh Dương Tử một đường chạy chậm tiến vào, vừa hưng phấn vừa nói,“Những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, Liễu Tam đồng ý rồi sao?

Thứ tốt vừa làm xong, ngày mai sẽ dùng tới!”

”Ừ, hiệu quả của thuốc giảm nhiệt có được không, thuốc mỡ ngươi làm tuy không thể hoàn toàn thay thế nhưng hiệu quả vẫn không sai, trước https://thuviensach.vn

khi bào chế ra thuốc giảm nhiệt vẫn dùng thứ này, nếu có thời gian thì cứ

làm nhiều một ít, giải phẫu cắt bỏ cũng không khó, khó là sau khi phẫu thuật sẽ xảy ra biến chứng, về dụng cụ thở thì đã có tiến triển tốt, nhưng về

dụng cụ phân loại...”

Trang Thư Tình hỏi Bạch Chiêm, “Còn chưa làm ra sao?”

”Vẫn chưa, ta đã lấy thêm vài người từ phụ thân, tất cả đều rất có tay nghề, hiện tại bọn đều đang dốc sức làm máy ly tâm, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tốt.”

Thanh Dương Tử lập tức phát huy lòng hiếu kỳ, “Nhất định phải có dụng cụ phân loại sao? Có thể dùng làm gì?”

Khi nói đến y thuật, Trang Thư Tình không có bất kỳ dấu diếm, nhất là đối với Thanh Dương Tử, nàng luôn giải thích kỹ càng, “Máu của người được chia thành rất nhiều nhóm, có dụng cụ này ta có thể biết được người bệnh thuộc vào nhóm máu nào, như vậy suy ra, nếu máu của người cho cùng với loại máu của người nhận thì khi bị thương, ta có thể đưa máu từ

người cùng nhóm máu vào cơ thể bệnh nhân, chỉ cần máu lượng máu trong cơ thể được duy trì thì chúng ta sẽ có thời gian nghĩ ra tất cả những biện pháp có thể để cứu người, hiểu không?”

Máu có thể truyền vào cơ thể người khác? Sao có thể? Giống như

truyền nước muối sao?

Chuyện này. Ngay cả Bạch Chiêm cũng có chút tò mò.

Thanh Dương Tử vò rối phần tóc đã có chút tán loạn, “Để ta đi tiêu hóa một chút.”

Trang Thư Tình cười. “Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, chờ suy nghĩ cẩn thận rồi ngươi sẽ biết, có nhiều thứ vô cùng thần kỳ.”

https://thuviensach.vn

”Thứ thần kỳ nhất chính là y thuật của ngươi.” Thanh Dương Tử dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất gác chân, “Muốn phẫu thuật cho Liễu tam phải dùng dụng cụ phân loại máu?”

”Không nhất thiết phải sử dụng. ý ta nói là nếu muốn truyền máu thì nhất định phải có máy phân loại, giải phẫu có thể liều, nhưng nếu xuất hiện tình hình nguy hiểm thì phải dùng máu lưu lại mệnh trong một thời gian mới có thể cứu được người, cho dù là Nam Chi hay Từ Giai Oánh, khi phẫu thuật cho các nàng đều tồn tại nguy hiểm, chỉ là lúc đó bắt buộc phải ra tay, ta cũng không còn lựa chọn nào khác, Liễu Tam kỳ thực cũng như vậy. Nếu không phải thật sự nàng ấy không thể chờ được nữa, ta sẽ đợi đến khi dụng cụ phân loại máu được hoàn thiện sẽ bắt đầu phẫu thuật.”

Thanh Dương Tử như có chút đăm chiêu, hắn đại khái đã biết được tầm quan trọng của thứ này, Ừm, buổi tối phải trở về Bạch phủ ép khô bọn họ, có cái máy thôi mà làm cũng không được, muốn bạc sao? Đừng mơ.

Sáng sớm ngày kế, cửa lớn Trang gia mở ra, Trang Thư Tình đi trước, Bảo Châu Nam Châu mang hộp dụng cụ theo sau, xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt. Vững vàng dừng lại trước mặt Trang Thư Tình.

Đi theo phía sau Bạch CHiêm là Trần Nguyên và Thanh Dương Tử.

Đang định nói chuyện, hai chiếc xe ngựa một trước một sau dừng lại trước Trang gia.

Trang Thư tình không chút ngoài ý muốn khi thấy sáng sớm Đổng Minh Đức đã tới chặn đường nàng, nhưng chiếc xe phía sau lại khiến nàng có chút ngoài ý muốn.

Lưu Thanh Quân xa xa đứng chắp tay, không nói gì.

Khẽ gật đầu với hắn, Trang Thư Tình nhìn về phía Đổng Minh Đức.

https://thuviensach.vn

”Sáng sớm như vậy đã đi ra ngoài chẩn bệnh?”

”Vâng, tình hướng của Liễu tam tiểu thư không tốt, không thể tiếp tục kéo dài, hôm qua đã hẹn tốt thời gian khám bệnh.”

Hôm qua không gặp được người, Đổng Minh Đức vốn tưởng nàng cố

ý tránh mình, hiện tại thấy được câu trả lời, nghi ngờ trong lòng nhất thời không còn, ý cười trên mặt càng đậm, cũng đúng, ít ra Trang Thư Tình cũng phải niệm tình trưởng bối.

Liễu gia Hội Nguyên Phủ hắn dương nhiên biết, lão gia tử lúc trước chính là Lễ Bộ Thượng Thư, sau này cáo lão trở về vẫn một mực trụ lại đây, không nghĩ tới vị cháu gái này lại dễ dàng nhấc lên quan hệ với Liễu gia như vậy.

”Nhĩ cữu còn có việc sao? Có thể chờ ta trở lại rồi nói được không?”

”Chính sự quan trọng hơn, nhanh chóng đi đi, đừng để lỡ việc, thấy Liễu lão gia tử nhớ nói Đổng gia gửi lời hỏi thăm.”

Trang Thư Tình cười cười cũng không đáp, đỡ tay Bạch Chiêm liền lên xe.

Đổng Minh Đức vẫn chưa xem nhẹ nàng, luôn đối đãi với nàng như

một người thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là nha đầu mười lăm tuổi, không người nào biết linh hồn nàng đã thay đổi. Đổng Minh Đức coi nàng cao tới đâu vẫn có giới hạn, tất nhiên cũng không cảm thấy nàng chỉ đang có lệ với hắn, chỉ cho rằng nàng đã nhớ trong lòng.

Nhìn xe ngựa đi xa, Đổng Minh Đức sảng khoái tinh thần chắp hai tay sau lưng trở về xe ngựa, ngô, phải viết một phong thư trở về báo tin cho đại ca, đôi tỷ đệ này còn hữu dụng hơn so với đoán trước của bọn hắn, đương nhiên, tin nàng cũng phải chọn đường khác để gửi, không thể để cha mẹ

biết được.

https://thuviensach.vn

Liễu quản gia đã sớm chờ ở cửa, xa xa nhìn thấy người đến liền vội vàng cho người vào bẩm báo, sau đó tự mình tiến lên đón người.

Bộc tùy theo chủ, độ coi trọng của lão gia tử đối với vị Bạch công tử

này hạ nhân đều nhìn trong mắt, không biết là thần thánh phương nào nhưng nhất định không được khinh mạn.

Xuống xe ngựa, Trang Thư Tình đợi Lưu Thanh Quân vừa đến liền cùng nhau đi vào Liễu gia, “Còn tưởng rẳng đại phu sẽ trực tiếp đến Liễu gia, vừa rồi có hơi chậm trễ.”

”May mắn là không sao.” Lưu Thanh Quân chỉ coi như không thấy một màn vừa rồi, mỗi nhà đều có chuyện khó nói, cho dù hắn có nghe được tin tức gì, bằng vào thực lực của Trang gia cũng không thể có câu nào được truyền ra ngoài.

”Bệnh của Tam tiểu thư lão hũ đả xem qua, trừ khí huyết hư tổn, thân thể yếu kém cũng chẳng có bệnh trạng gì khác, lão hủ từng hỏi qua những đại phu khác, họ cũng đều nói như vậy, cũng đều kê nhưng đơn thuốc bồi bổ khí huyết nhưng đều không có tác dụng. Không biết, Trang đại phu có biết được chứng bệnh?”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 91: Giải Phẫu

“Đây là một loại bệnh trong máu.” Bước vào cửa, Trang Thư Tình nhìn thấy người Liễu gia đang tiến ra đón cũng tiện nói luôn: “Bệnh này lát nữa ta đã nói rõ với người nhà Liễu gia, sẽ không nói lần hai.”

Nghe hiểu được ý của nàng, Lưu Thanh Quân cũng không tiếp tục truy vấn.

So với hôm qua, hôm nay còn có một trận lớn phải đánh, chẳng nhưng Liễu lão gia tử tự mình ra nghênh tiếp, trừ con trai nhỏ nhất đang ở kinh đô, còn lại đều ra đón.

Trang Thư Tình không biết rằng mình lại được đón tiếp long trọng như vậy, sợ hãi nhìn về phía Bạch Chiêm.

Đùi người này ôm thật vững, còn khinh thường ta, không phải không tin ta sao? Bây giờ chẳng phải ta vẫn vào được cửa? Thần thái của mấy người này Trang Thư Tình đều xem ở trong mắt, không biết là tức giận hay đang đanh chủ ý gì lên người nàng, muốn tức nghẹn cũng phải là người Liễu gia.

Nhất là trưởng tử.

Không biết Liễu lão gia tử trông coi vị Liễu tứ tiểu thư kia thế nào, khiến mặt mày bọn họ nhìn nàng hôm nay cũng không quá tốt.

Chậc, thực sự là thống khoái.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm lười đáp lời với mấy người này,:Lão gia tử cùng Liễu nhị

gia đi theo là được, những người không liên quan khác đều lui ra đi.”

”Ngươi...”

”Lui ra.” Không đợi trưởng tử nói ra lời, Liễu lão gia tử liền hét to ra tiếng, Liễu lão đại bị dọa sợ, lão gia tử đã lâu chưa từng lộ ra tức giận như

vậy.

Tốt xấu gì hắn cũng ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm, tiếp thu ánh mắt cảnh cáo của Liễu lão gia tử liền tỉnh táo lại, dẫn những người khác hành lễ rời đi.

Đợi khi đi xa, đại phu nhân nhịn không được ủy khuất gạt lệ, “Lão gia, đây là chuyện gì a, lấy danh vọng thần y mời tới cửa, lại muốn mang nữ nhi chúng ta ra ngoài, lão thái gia có phải hồ đồ rồi hay không? Tam nha đầu là nữ nhi Liễu gia, Tứ nha đầu chẳng lẽ không phải sao? Ngày thường thiên vị

tam nha đầu cũng coi như thôi đi, nhưng trước mắt sao người lại bất công như vậy...?”

”Im miệng.” Trong lòng Liễu đại gia cũng không thoải mái. Nhưng chuyện trong nhà cũng không đến lượt hắn mở miệng trước, trường mắt liếc mắt nhìn phu nhân, “Nàng là bá mẫu của tam nha đầu, nhìn thấy cũng không phải ngày một ngày hai, không nhường với nàng, nàng cũng không đi an ủi đệ muội một chút, có việc gì còn có thể giúp một tay?”

Đại phu nhân cũng suy nghĩ lại, tỉ mỉ lau lệ, hừ nói: “Thiếp ngược lại muốn nhìn vị thần này có như lời đồn, thực có thể cứu người chết trở về.”

Được nhận giáo dục từ nhỏ, Trang Thư Tình không cần tận lực biểu hiện, lão gia tử cũng có thể cảm giác được sự tôn kính trong lời nói của nàng, không phải loại tôn kinh nịnh bợ. So về thân phận, nàng kính trọng, chỉ vì hắn là trưởng giả.

https://thuviensach.vn

Loại cảm giác này không biết đã bao lâu mới xuất hiện lại, thái độ của Liễu lão gia tử với Trang Thư Tình cũng phá lệ hiền lành, “Những thứ này đều được chuẩn bị tốt theo yêu cầu của thần y, tam nha đầu có chút khẩn trương, không phải vì sợ chết, nàng chịu tra tấn nhiều năm như vậy, trải qua vô số hi vọng, cũng thừa nhận bấy nhiêu thất vọng. Nha đầu kia chỉ sợ lúc này lại như vậy, lâu dần hình thành loại sợ hãi này. Thân thể nàng như thế

nào tam nha đầu biết rõ, ta sống nửa đời người, không cầu gì khác, chỉ

mong Trang thần y đừng để ta phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lão hủ vô cùng cảm kích.”

”Ta sẽ tận lực.” Trang Thư Tình không dám hứa hẹn nhiều, chỉ có thể

trả lời như thế. Tiện đây nàng cũng có chuyện muốn nói, “Lão gia tử. Bệnh của Liễu tam tiểu thư không phải là trường hợp đặc biệt, cũng không phải do nàng sinh non mới vậy, bệnh của nàng, là một loại bệnh di truyền.”

Liễu lão gia tử biết bệnh di truyền nhưng hắn không hiểu là, “Trong nhà cũng không có người nào bị bệnh giống tam nha đầu.”

”Loại bệnh này cũng chia ra nặng nhẹ, loại tình huống giống tam tiểu thư là ở trung gian, nhẹ sẽ không thể hiện ra, sinh ra ở gia tộc Liễu gia đã coi như may mắn, chăm sóc tốt cơ hồ sẽ nhìn không ra được bệnh trạng, biểu hiện trung gian của loại bệnh này giống như tam tiểu thư, khi còn bé bắt đầu phát bệnh, huyết khí hư nhược, âm dương không hòa hợp, lượng máu bị thiếu, mặc dù nuôi nấng tốt, nhiều nhất chỉ có thể sống đến mười tám tuổi.”

Dừng một chút, Trang Thư Tình nói đến trọng điểm, “Ta từng hỏi tam tiểu thư, trong nhà có xuất hiện trường hợp đứa nhỏ sinh ra không được bình thường hay không, nghe nàng nói là có hai đứa trẻ, một trong đó là đệ

đệ của nàng, khi chết đầu rất lớn, trán nhô, mũi tẹt lại, giống như hoàn toàn không có mũi, nhị lão gia, có đúng không?”

https://thuviensach.vn

Liễu nhị lão gia lúc này giống như thấy quỷ, lăng lăng nhìn Trang Thư

Tình, ngay cả đường cũng đi không nổi, những người khác lập tức dừng lại, ánh mắt đều nhìn về phía hắn.

Dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nhị lão gia gật đầu, tuy đã qua nhiều năm, nhưng bộ dáng khi chết của đứa nhỏ kia thật sự quá mức kinh hãi, thường ngày nỗ lực không dám nghĩ tới, lúc này bị hỏi, hắn lại nhớ

được vô cùng rõ ràng.

”Có thể nói, đó là biểu hiện nặng của loại bệnh này, nghe tam tiểu thư

nói chi thứ tư cũng từng xảy ra trường hợp như vậy, lão gia tử có thể hỏi thăm tình huống.”

Việc này liên quan đến cả gia tộc, Liễu lão gia tử không dám xem thường, trịnh trọng đáp ứng.

”Trang thần y...”

”Lão gia tử, ngài gọi ta một tiếng Trang đại phu là đã coi trọng ta, không cần phải gọi thần y, ta không quen.”

Lão gia tử không khỏi nở nụ cười đáp ứng, “Tốt, Trang đại phu, ngài nói loại bệnh đi truyền này có khả năng trị tận gốc hay không?”

”Không thể.” Nghĩ cũng không cần nghĩ, Trang Thư Tình lập tức liền khẳng định, về gien di truyền liên quan quá nhiều đến công nghệ cao, đời trước nàng cũng tốn một thời gian dài suy nghĩ vấn đề này.

Thấy sắc mặt lão gia tử ảm đạm, Trang Thư Tình theo bản năng nói lời an ủi, “Ta không thể trị tận gốc, nhưng cũng có biện pháp kéo dài tuổi thọ, giống như Liễu tam tiểu thư, cắt bỏ những phần hư hại trên cơ thể, Liễu lão gia tử nếu tin tưởng, ta sẽ tận lực giúp sức, so với dùng nhiều loại thuốc chữa bệnh, ít nhất đã có phương pháp chữa trị, không phải sao?”

https://thuviensach.vn

Liễu lão gia tử thở dài một tiếng, vẻ mặt thổn thức, “Cũng đành phải như vậy, về sau tất cả đành phải nhờ vào Trang đại phu nhọc tâm.”

”Là chuyện ta nên làm.”

Thanh Thanh vẫn một mực chờ ở ngưởng cửa, xa xa nhìn thấy người tới, lập tức chạy vào trong phòng báo tin.

Liễu Tri Quỳnh không tự gia kéo lấy ống tay áo nhị phu nhân, nỗ lực thuyết phục bản thân không được khẫn trương.

Nhị phu nhân cũng hơi khẩn trương, giúp nữ nhi dọn dẹp một chút, tìm việc gì đó để khiến tâm tình bình tĩnh lại.

Cuối cùng chờ được người tới, mẹ con hai người đều cùng nhìn về

phía cửa, thấy nữ tử vóc dáng thon gầy tươi cười tiến vào, “Tam tiểu thư, muội đã tới, tỷ chuẩn bị xong chưa?”

Nghe thấy vậy, Liễu Tri Quỳnh nở nụ cười, đột nhiên cũng không còn khẩn trương nữa, thân thể cũng thả lỏng, “Nghe lời muội, tối hôm qua ta cũng không ăn gì, nước cũng không uống, hiện tại vừa đói vừa khát, thật mong rằng sau khi giải phẫu có thể ăn uống thoải mái một chút, đến lúc đó sẽ kéo theo muội cũng hưởng thụ cuộc sống với ta.”

”Là vinh hạnh của muội.” Trang Thư Tình nhìn về phía Thanh Thanh,

“Đỡ tiểu thư đi thôi.”

”Vâng.”

Bên trong phòng giài phẫu

Liễu Tri Quỳnh mặc áo lụa trắng nằm trên bàn, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Trang Thư Tình.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nghĩ muối dời lực chú ý của nàng, một bên vừa chuẩn bị vừa nói, “Đây là bộ quần áo đặc chế, tay áo buộc chặt, không phải quá phức tạp, giặt sạch phơi khô, khó khăn nhất chính là quá trình tiêu độc, giống như gian nhà này vậy, đều đã được khủ trùng qua, mang khẩu trang, bao tay, đội nón, đều vì tận lực muốn bảo vệ thanh mạng của tỷ.”

Thanh Dương Tử tiến vào sau, cũng không nhìn người trên bàn mổ, ngược lại rất chuyên nghiệp mặc đồ vào.

Liễu Tri Quỳnh cả kinh lập tức ngồi dậy, “Hắn...hắn là...”

”Hắn là trợ thủ của muội, đừng sợ, cứ coi như tỷ không thấy hắn là được.” Một dao hạ xuống, nhìn thấy bộ phận bên trong cơ thể người, vẻ

mặt Thanh Dương Tử liền hiện lên vẻ si mê, phỏng chừng hắn hoàn toàn không coi người nằm trên bàn mổ là nữ nhân.

Huống chi, ở trên bàn mổ, người bệnh cũng chỉ là một đống xương cốt, cho dù có xinh đẹp khuynh thành, mổ bụng ra chẳng phải cũng như

nhau?

”Nằm xuống.” Thấy Nam Châu Bảo Châu thu thập thỏa đáng, Trang Thư Tình phân phó nói. “Khăn khử trùng.”

”Vâng.” Bảo Châu tiến lại bên cạnh Liễu Tri Quỳnh, trước khi Liễu Tri Quỳnh muốn phản kháng đã trải xong khăn lên bàn, không có gì cản trở, thấy vậy cũng khiến Liễu Tri Quỳnh an tâm một chút.

”Thuốc tê loại thứ ba.” Vì để phân chia tốt liều lượng thuốc tê, hai người đã phân thuốc tê thành các loại, thấp nhất là một, cao nhất là năm, Thanh Dương Tử vừa nghe liền hiểu.

Uống một hớp rượu, không bao lâu sau Liễu Tri Quỳnh liền mất đi tri giác.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình sờ sờ, cảm thấy thân thể hoàn toàn thả lòng sau liền gọi người ngoài cửa tiến vào: “Lưu đại phu mời vào.”

Lưu đãi phu đứng ở bên ngoài, tâm lý hỗn độn, lúc này nghe được tiếng gọi, cắn răng mộ cái liền bước vào, sau đó đóng cửa lại, ngăn một đám người ở bên ngoài.

”Nam Châu, chuẩn bị giúp đại phu, Bảo Châu, kéo tất cả các miếng vải đen xuống, che hoàn toàn tất cả ánh sáng, lấy dụng cụ, chuẩn bị treo đèn lên.”

”Vâng.”

Kỹ thuật của nơi này không có khả năng làm được đèn mổ, cũng may, phụ thân của Bạch Chiêm là hoàng đế, đưa tới nhà hắn không ít bảo bối, Bạch CHiêm về tìm trong nhà kho của hắn một chút liền tìm thấy một hộp hạt châu, hình như là dạ minh châu, nhưng sáng hơn nhiều so với dạ minh châu bình thường.

Bạch Chiêm cho người là một chiếc hộp giống như tổ ong, sau đó nạm dạ minh châu vào, tuy không bằng đèn mổ, nhưng sữ dụng cũng rất tốt.

Lưu đại phu vừa phối hợp mặc vào, vừa nhìn động tác của Trang Thư

Tình, nghe được lời dặn, Nam Châu lập tức tiến lên, tâm tư rối rắm ban đầu khi vào cửa bây giờ cũng không còn sót lại chút nào, căn bản là đã quên trên bản còn một khối thân thể.

”Lưu đại phu, ngươi đứng ở vị trí đó, đúng, chính là ở đó, trong lúc tiến hành mổ luôn phải thăm dò mạnh tượng, nếu có biến hóa lập tức nói với ta.”

”Đã biết.”

https://thuviensach.vn

Liên tục lấy ra mấy thứ trong rương, Trang Thư Tình nói, “Trước khi giải phẫu phải mở một đường dẫn ở tĩnh mạch.”

Thanh Dương Tử lập tức hỏi, “Có ích lợi gì?”

Trong thực tế, làm như vậy cũng chỉ có tác dụng truyền dịch, giống như khi truyền muối, chỉ là tốc độ nhanh hơn, khi người bệnh lâm vào tình trang nguy kịch có thể lập tức cứu kịp.” Chuyện này, Trang Thư Tình rất quen thuộc, lập tức đều đã chuẩn bị tốt.

Chuẩn bị xong đường glu-cô và nước muối, Trang Thư Tình lập tức bắt đầu, “Dao”

Lưu Thanh Quân nhìn lưỡi dao sắc bén hạ xuống, máu lập tức trào ra, nhưng ít hơn nhiều so với dự đoán của hắn, âm thầm đem tay nắm thành nắm đấm, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã ngăn cản.

”Mạch trầm.”

”Cầm máu.”

”Vải bông.”

Mỗi lần đưa tay, những thứ đều được dặt chuẩn xác vào tay nàng, Lưu Thanh Quân nhìn nửa bên mặt bình tĩnh của nàng, nỗ lực khiễn chân của mình không được mềm xuống.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 92: Không Hiểu Thì Phải Học Hỏi

Thanh Dương Tử cầm lấy dụng cụ bắt đầu cầm máu, Trang Thư Tình đã xử lý sạch sẽ máu đen, nhét Thanh Dương Tử tiếp nhận cầm máu kiềm cầm máu, Trang Thư Tình đem máu đen thanh lý sạch sẽ, đem vải bông nhét vào bộ phận phía dưới lá lách góc bên trái, ngăn cho máu ngừng chảy, sau đó nhìn về nội tạng bên trong, quả nhiên đều lớn hơn so với người bình thường.

”Dao.”

Nhìn dao phẫu thuật sắc bén Trang Thư Tình cầm trong tay, lập tức muốn đi vào cơ thể bệnh nhân, Lưu Thanh QUân theo bản năng kêu,

“Trang đại phu!”

Trang Thư Tình ngẩng đầu liếc hắn một cái, động tác lại không ngừng, nhưng vẫn giải thích cho hắn, “Đây là lá lách, lá lách của tam tiểu thư lớn hơn người bình thường nhiều, bệnh của nàng, chỉ có thể cắt bỏ lá lách mới có thể sống sót.”

”Cắt bỏ bộ phận trong cơ thể, con người sao còn khả năng sống sót!”

”Có thể, cầm máu.” Trang Thư Tình cũng không nâng mặt, dùng kềm kẹp lấy tỳ, cố định các dây chằng và mạch máu xung quanh dạ dày, cắt đứt mạch máu nối giữa lá lách và tạng, sau khi cắt lá lách bỏ vào mâm Bảo Châu bưng tới, tiếp tục xử lý những bộ phận còn lại sau khi cắt bỏ lá lách.

”Khi trong cơ thể con người thiếu một bộ phận nào đó tất nhiên sẽ

sinh ra một ít ảnh hưởng, nhưng chưa chắc sẽ không sống được, đây chính https://thuviensach.vn

là một trong những nội dung của loại y học này, ngươi không biết nền tảng của nó, hai ba câu giải thích cũng không thể nói ra được nguyên nhân vì sao lại như vậy, nếu Lưu đại phu có hứng thú, hoan nghênh tùy thời tới cửa, Trang Thư Tình ta tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (*) (*) tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết gì đều nói hết Ánh mắt của Thanh Lưu Quân thất lạc trong chiếc mâm đặt lá lách thật lâu cũng không thu được về, lỗ tai vẫn tiếp nhận hết thảy lời nói của Trang Thư Tình không thiếu một chữ, lời này chính là tâm tư của hắn, hắn nhất định phải biết rõ ràng, nội tạng trong cơ thể con người nếu thiếu mất rốt cuộc dùng cách gì để sống sót?

Nghĩ cũng nghĩ không ra a!

Mạch tượng có biến đổi khiến Lưu Thanh QUân hoàn hồn, “Tán mạch.”

”Thuốc.”

Thanh Dương Tử không có hai lời, lấy ra một bình sứ nhỏ, cẩn thận đổ

một nửa vào trong miệng Liễu Tri Quỳnh, đừng xem nhẹ thứ này, dược liệu bên trong dều rất tinh quý.

”Chát mạch.”

Trang Thư Tình gia tăng tốc độ lấy đi những bộ phận dư lại của lá lách bên trong cơ thể, rửa sạch khoang bụng, hút khô tích dịch, lau sạch bằng vải bông, sau đó cẩn thận kiểm tra việc cầm máu và các nội tạng bên trong cơ thể, xem có bộ phận nào bị thương tổn, nhất là dạ dày, Liễu Tam chịu đỉ

ép buộc, nhưng lúc này không thể chần chừ.

”Nhanh chóng cầm ruột dê trong hộp đến đây cho ta.”

https://thuviensach.vn

Thanh Dương Từ đưa qua, không đợi hắn hỏi, Trang Thư Tình liền giải thích: “Trước khi khâu miệng vết thương lại phải để vào thực quản một ống dẫn. Nếu máu từ nơi này chảy ra sẽ có thể kịp thời nghĩ biện pháp, nếu như tiếp tục xuất huyết nhiều, khả năng lớn phải phẫu thuật cầm máu, hy vọng lão thiên gia phù hộ. Bôi thuốc.”

Mặt trời hôm nay rất tốt, phơi người cả buổi trưa ẩn ẩn đã có mồ hôi, nhưng dù vậy, cũng không thể làm ấm được lòng của những người sốt rột chờ đợi bên ngoài.

Nhị phu nhân đã bắt đầu lo lắng, bàn tay nắm chặt cánh tay của Liễu nhị gia không giấu được lo âu, “Lão gia, đã hai canh giờ, đi vào đã hai canh giờ.”

Liễu nhị lão gia vỗ vỗ tay nàng, hắn cũng cấp. Nhưng lại không thể đá cửa đi vào.

Trong mắt đại phu nhân lướt qua ý cười, nhưng rất nhanh đã giấu đi, giả bộ thân thiết: “Đúng vậy, đầu đã vào hai canh giờ, nhưng một chút động tĩnh cũn không có, bên trong còn có hai nam nhân...”

Bạch Chiêm cũng lười so đó với nữ nhân này, lười biếng liếc mắt nhìn Liễu Gia Hồng nói: “Ngươi làm quan ở lễ bộ vài năm, sao người trong nhà cũng không học một chút quy củ?”

Lão thái gia liếc mắt nhìn, Mặt đại phu nhân nhất thời trắng, những phẫn hận chỉ có thể giấu trong lòng không dám thể hiện ra mặt. Buông tầm mắt xuống, lui về sau một bước, cúi đầu không dám nói tiếp nữa.

Nhưng lời của nàng đã cắm rể trong lòng nhị phu nhân, khiến cho lòng nàng nổi lên khó chịu, vừa lo lắng cho thanh danh của nữ nhi, vừa ngóng trông bên trong có thể mau ra ngoài thông báo tin tức tốt.

https://thuviensach.vn

”Nếu như Thư Tình không đến Liễu gia, mấy tháng sau các ngươi cứ

liệu mà chuẩn bị tang sự, Thư Tình hao hết khí lực ở bên trong cứu người, nếu có chút người không biết phân biệt thì đừng trách ta không khách khí, là các ngươi nợ chúng ta.”

”Bạch công tử, ngài đừng so đo với nàng ta, đàn bà phụ nữ, biết cái gì.”

”Thư Tình chưa tới mười lăm, các nàng mấy chục tuổi cũng sống đã lâu, một chút kiến thức và lễ nghi cũng không hiểu được?” Một câu nói hoàn toàn cắt đứt lời chưa kịp nói của Liễu Gia Hồng, Bạch Chiêm tiến lên phía trước, không muốn nói chuyện với bọn họ.

Liễu Gia Hồng đã biết đắc tội với người ta, sợ bọn họ sẽ chịu phiền toái, mức độ bao che khuyết điểm của Bạch công tử có bao nhiêu đáng sợ

hắn không phải không biết.

”Két!”

Nhị phu nhân nhìn chằm chằm vào cửa, vừa hơi hé ra nàng lập tức đã tiến lên phía trước, Trang Thư Tình còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã bị

Nhị phu nhân ngăn cản, liên thanh hỏi, “Như thế nào? Thành công sao?

Quỳnh Nhi, Quỳnh Nhi của ta vẫn còn tốt chứ?”

Chân Trang Thư Tình có chút mềm, đỡ lấy cửa mới không ngã ngồi xuống đất, nhưng trên mặt lại tươi cười mừng rỡ, “Rất thuận lợi, Tam tiểu thư đại khái còn phải nữa canh giờ sau mới tỉnh, Bạch Chiêm, trong xe ngựa có để cáng không?”

”Có.”

”May mắn không có chuyện gì ngoài ý muốn, ta lúc trước quên nói Liễu gia chuẩn bị, chàng để người cầm đến, thân thể tam tiểu thư bây giờ

không thể động, dùng cáng nâng nàng về phòng.”

https://thuviensach.vn

Không cần Bạch Chiêm phân phó, thân ảnh Trần Nguyên chợt lóe, lập tức đã ra khỏi viện.

Tiến đến trước ôm người lên, Bạch Chiêm tính trở về, Trang Thư Tình thấy hành động củng hắn liền đoán được, vội ôm lấy cổ hắn lắc đầu,

“Không được, hôm nay sợ rằng ta phải lưu lại, tình huống sau khi phẫu thuật ta phải tự mình quan sát.”

”Nàng mệt rồi.”

Cái này Trang Thư Tình không có cách nào phủ nhận, nàng quả thật là rất mệt mỏi, vừa mệt vừa đói, trước kia thân thể không chăm sóc kĩ, sau khi tính toán làm đại phu đã bắt đầu rèn luyện, nghĩ rằng phẫu thuật mười mấy giờ cũng có thể chống đỡ được, hiện tại chỉ mới bốn giờ đã chịu không nổi.

”Ta đói.”

Liễu Gia Hồng rốt cục có thể chen lời vào, “Trang đại phu, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, nhân đây, đại phu nhanh chóng đi ăn một ít.”

Thanh Dương Tử theo sau đi ra, lập tức chạy như bay về hướng theo Liễu Gia Hồng chỉ, hắn sắp chết đói.

Lưu Thanh Quân không tính đi, vừa rồi hắn nhìn thấy lục phủ ngũ

tạng còn nóng hỗi, hiện tại hắn không thể ăn, vẫn chịu đựng chưa nôn ra đã là may.

Bạch Chiêm ôm người đến bên bàn cơm, bản thân cũng ăn qua loa vài miếng, chủ yếu là hắn muốn chăm sóc cho Thư Tình.

Trang Thư Tình ăn cơm, đầu cũng không nâng lên.

Sau khi ăn xong, Bạch Chiêm lại nâng chân của Trang Thư Tình lên chân mình bắt đầu mát xa cho nàng.

https://thuviensach.vn

Liễu gia hồng mở mang tầm mắt rất nhiều, trong lòng giơ cao ngón tay cái với Trang Thư Tình, người có thể khiến Bạch đại công tử tự thân hầu hạ đến nhường này, khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có mình nàng.

Theo như hắn biết, ngay cả hoàng thượng cũng khó nhận được sắc mặt tốt từ Bạch công tử.

”Tiểu thư, Liễu tam tiểu thư tỉnh dậy.”

Trang Thư Tình lập tức thu hồi chân, nhanh chóng bước tới phòng của Liễu tam.

Lưu Thanh Quân cũng không chậm, không tận mắt thấy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin, người đã bị cắt mất nội tạng có thể sống sót.

”Như thế nào? Có thấy đau không?” Người còn chưa vào nhà, Trang Thư Tình liền hỏi, nhanh chóng đến bên giường coi mạch cho nàng.

”Không cảm thấy đau.” Liễu Tri Quỳnh nhìn nàng, thần thái sáng ngời, “Ta có phải sẽ tốt lên hay không?”

”Chờ khi dược tính tan hết sẽ thấy đau.” Trang Thư Tình thu tay, tâm tình vô cùng tốt, bằng đôi tay của bản thân có thể cứu về một tánh mạng, loại cảm giác này của nàng, không phải đại phu không thể hiểu được, “Tỷ

sẽ phải chịu đau một chút, sau đó là tốt rồi.”

”Ta không sợ phải chịu đau.” Liễu Tri Quỳnh nước mắt rơi xuống,

“Thật sự, ta không sợ.”

”Không thể so sánh với người mình thường cũng không sao?”

”Không sao, chỉ cần không cẫn mỗi ngày làm bạn với thuốc, không cần ngày nào cũng không dám ra ngoài, mỗi ngày không phải chịu đau khổ

https://thuviensach.vn

dằn vặt, so với những thức đó, chút đau này có là gì.”

”Tỷ có chuẩn bị tâm lý là tốt rồi, thân thể của tỷ hiện tại có chút suy nhược, nhưng so với trước kia chính là một trời một vực.”

Bảo Châu chuyển cái ghế dựa ra phía sau cho nàng,, Trang Thư Tình cũng không khách khí ngồi xuống, không đợi nàng giải thích chuyện mình thất lễ, Bảo Châu liền nói, “Nhị phu nhân thứ lỗi, lúc nãy tiểu thư đứng đã lâu, đi đứng đã có chút sưng lên, ngồi sẽ thoải mái hơi một chút.”

”Nên, nên ngồi, là ta không nghĩ chu toàn, may có Bảo Châu cô nương để ý, suy nghĩ mọi chuyện cho tiểu thư nhà ngươi.” Nhị phu nhân vội vàng nâng Bảo Châu đứng lên, không cần nói ngồi, trang thần y ở trước mặt nàng nằm xuống nàng cũng không cảm thấy thất lễ.

”Các nàng quả thật đều rất tốt.” Trang Thư Tình cười cười, không phải mỗi một nha hoàn nào đều có thể đối mặt trước chuyện phẫu thuật mà không khiếp đảm, nàng không phải không nhìn được hai nha hoàn này bất phàm, người có mắt đều có thể nhìn thấy, chỉ là nàng lười đi vạch trần mà thôi.

”Nhị phu nhân, đêm nay ta muốn lưu lại chiếu cố tam tiểu thư, nếu có thể, mong phu nhân chuẩn bị cho ta một căn phòng gần nhất.”

”Ta lập tức đi an bày.” Nhị phu nhân vui mừng quá đỗi, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ làm sao có thể lưu người lại, bây giờ thì tốt rồi, nàng lập tức phải đi chuẩn bị tốt.

Liễu Tri Quỳnh nhìn, đem ân tình này ghi ở trong lòng.

”Nhân lúc còn chưa đau, tỷ mau ngủ đi, chờ miệng vết thương bắt đầu có cảm giác, sợ là dù muốn ngủ cũng không ngủ được.”

Liễu Tri Quỳnh gật gật đầu, nhắm mắt lại, đã ngủ.

https://thuviensach.vn

”Thanh Thanh, ngươi lại đây, nếu máu loãng chảy ra khỏi ống phải lập tức nói với ta, còn nữa, nếu tam tiểu thư nóng lên, nếu như không sốt quá cao thì vẫn bình thường, nếu quá nóng phải đến nói với ta, xảy ra bất kỳ

triệu chứng nào bất thường cũng phải lập tức thông báo, Nam Châu, ngươi cũng ở lại đây.”

”Vâng, nô tì nhớ kỹ.”

Sắp xếp xong rồi, trong lòng Trang Thư Tình trăm chuyển ngàn hồi, bây giờ nàng cũng không thể tiếp tục gọi người ta là Thanh Thanh tỷ a, dù cho nàng thật gọi như vậy, Thanh Thanh sợ là cũng không dám nhận.

Mang theo chút nghĩ ngợi lung tung bước ra khỏi phòng, nhìn thấy ánh mắt trông mong của Lưu Thanh Quân nàng cũng không có gì ngoài ý muốn, để Bảo Châu chuyển ghế dựa vào trong viện, nàng muốn phơi nắng tiêu tiêu độc.

”Muốn hỏi cái gì?”

”Tam tiểu thư thật sống được.”

”Không phải lúc nãy ngươi còn tận tay bắt mạch sao?” Trang Thư

Tình cười, “Bây giờ còn cảm thấy không có khả năng?”

”Ta chỉ là không nghĩ ra...”

”Ta không thể giúp ngươi, Lưu đại phu, ta sớm nói qua, đây là một loại y thuật hoàn toàn mới, cũng không ai biết đến, nếu nhất định muốn nghĩ, cả đời này, ngươi cũng không thể nào thông suốt.”

Kết hợp hai loại y thuật, trong đầu Lưu Thanh Quân buộc chặt, nghe nàng nói như vậy, hắn dứt khoát phẩy tay bỏ qua, đã là hai loại y thuật khác nhau, hắn cần gì bắt buộc bản thân nhất định phải thay đổi toàn bộ sở học https://thuviensach.vn

cả đời của hắn, sao không thể kết hợp y thuật của hắn và Trang đại phu lại với nhau lại thành một bộ?

Chỉ cần có thể cứu được tính mạng là được, nhưng thứ không hiểu, cần phải học hỏi nó.

”Tam tiểu thư như vậy đã tốt chưa?”

”Không nhanh như vậy, nàng còn phải qua một đoạn thời gian, sắp đây có khả năng sẽ phát sốt, có thể dẫn tới các biến chứng khác, ta lo lắng nhất là dạ dày của nàng nàng, lá lách bên cạnh dạ dày và tạng, hiện ở chỗ

đó trống ra, nếu là dãn dạ dày sẽ rất phiền toái.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 93: Sợ Sao?

Lục phủ ngũ tạng bị lấy ra ngoài, vẫn còn nóng hổi nằm trong lòng bàn tay, cảm giác như vậy Lưu Thanh Quân thấy vô cùng bài xích, nhưng loại y thuật này với hắn mà nói lại có lực hấp dẫn trí mạng.

Nhịn lại nhịn, Lưu đại phu cuối cùng cũng nhịn không được nói, “Về

sau Trang đại phu đi chẩn bệnh có thể mang lão hủ theo hay không. Những công việc khác tuy không thể giúp, nhưng về phần bắt mạch lão hủ có thể

làm tốt.”

Đây chính là lời Trang Thư Tình muốn nghe nhất, những nàng cũng không lập tức gật đầu, mà chỉ hói, “Không sợ sao?”

”Sợ, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy thần kỳ.” Thân thể hơi dựa ra sau, Lưu Thanh Quân ngẩng đầu nhìn những đám mây đang trôi trên trời,

“Ta mười tuổi đã nhập môn bái sư, cả đời cơ hồ đều chìm đắm trong thảo dược, y thuật, càng tìm hiểu càng cảm thấy nó mênh mông vô tận, từng năm từng năm trôi qua nghiên cứu các loại bệnh, năm trước không trị được, nói không chừng năm nay sẽ có biện pháp, hàng năm luôn có đại phu tìm ra được những loại phối phương mới, nhưng những chứng bệnh kia chúng ta vẫn bó tay không tìm được cách chữa trị, y thuật của Trang đại phu tuy có chút đặc thù nhưng càng nhiều hơn là thần kỳ.”

Nhìn về phía Trang Thư Tình vẫn đang lắng nghe nghiêm cẩn, Lưu Thanh Quân cười đến ôn hòa, “Chỉ là, không phải đại phu nào cũng có thể

tiếp thu loại phương pháp chữa bệnh này. Loại việc mổ bụng người để chữa bệnh không phải ai cũng có thể tiếp thu. Sau này sợ là nhận không ít chê https://thuviensach.vn

trách. Nhưng thời gian lâu dần, Trang đại phu có thể khẳng định được y thuật của chính mình, thể hiện cho bọn họ thấy phương pháp này là dùng để

cứu người, nhìn thấy mệnh người được cứu về ai còn có thể không tin?

Không ai dám nói rằng bản thân mình có thể khỏe mạnh an khang, không có bất kỳ bệnh tật nào sống tới trăm tuổi? Trong lòng bọn họ có kiêng kị

nên sẽ không dám làm quá đáng, lời của bọn họ, chủ yếu chỉ nghe cho vang, chứ thật ra không có tính uy hiếp là mấy.”

Vì sợ nàng không chịu được áp lực nên mới đang khuyên giải sao?

Trang Thư Tình mới chữa bệnh xong nên có chút mỏi mệt, nhưng bây giờ tinh thần của nàng lại như được kích thích, cả người đều bừng sáng.

“Lúc trước đúng là có chút sợ, sợ người khác coi ta là phù thủy, sẽ trói ta lại đem lên dàn hỏa thiêu, nhưng sau này có Bạch công tử làm chỗ dựa, ta mới dám dè dặt đi từng bước một, hiện tại có những lời này của Lưu đại phu. Tâm của ta cảm thấy an tâm hơn nhiều, ngài không thể đại biểu cho mọi người, nhưng ít nhất là một nhóm người cũng đủ khiến cho lá gan của ta lớn hơn.”

Lưu Thanh Quân bật cười, thế nhưng một vị công tử trẻ tuổi cũng có thể làm chỗ dựa lớn như vậy cho nàng, thật không biết là lá gan nàng lớn hay là quá làm càn, nhưng mà nếu không có lá gan ấy, cũng không có người được cứu nhờ phương pháp mổ bụng đặc biệt này.

”Lão hủ phải đi về tiêu hóa hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay, có chuyện gì Trang đại phu cứ tùy thời cho người đến truyền lời. Ta lập tức sẽ

đến.”

”Được.”

Lưu Thanh Quân vừa đi, bên kia, Bạch Chiêm và Liễu Gia Hồng một trước một sau đi tới.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm dắt tay nàng, “Phòng đã thu thập xong. Đi nghĩ trước một lát.”

”Quả thật là mệt mỏi.” Trang Thư Tình nhìn về phía Liễu Gia Hồng,

“Nghe nói lão gia tử từng là lễ bộ thượng thư, mong ngài bỏ qua cho ta nếu có chỗ nào thất lễ, chính ta cũng cảm thấy mình có chút thất lễ.”

”Ngươi so với bất kì ai đều đã làm rất tốt.” Liễu Gia Hồng rất có cảm tình với vị tiểu cô nương trước mắt, mặc dù nàng chỉ nhỏ hơn tam nha đầu một tuổi nhưng rất có tự tin và lễ độ, ngữ khí của gia chủ Liễu gia rất ôn hòa khiến mọi người đều ghé mắt. “Nhanh đi nghĩ ngơi. Không có ai dám gây khó dễ cho ngươi.”

Cho dù ở trong nhà người khác, Bạch Chiêm cũng không có bất kỳ cố

kị, vẫn tự nhiên cùng Trang Thư Tình trình diễn ân ái. Yên bình phảng phất cũng chỉ cần như thế.

Người Liễu gia tuy rằng cảm thấy chó chút hoang đường, nhưng mỗi khi Liễu tam tiểu thư có chút tình hướng, Trang Thư Tình đều sẽ sửa lại quần áo chỉnh tề từ phong khách chạy qua chẩn trị, hai buổi tối liên tiếp đều như thế, cho dù một số người nhìn không vừa mắt nhưng không thể không ngậm miệng, không dám tiếp tục bình luận sau lưng.

Chân tâm hay giả ý, là người có mắt đều có thể thấy được.

”Vẫn có chút nóng, đây chỉ là tình huống bình thường, không cần vì vậy mà phải lo lắng hãi hùng.”

Tình thần Liễu Tri Quỳnh không còn tinh thần như khi mới tỉnh dậy, chỉ có thể mệt mỏi gật đầu.

Nhị phu nhân biểu hiện còn khẩn trương hơn so với nữ nhi, “Trang đại phu, ngài thật sự không thể lưu lại hai ngày nữa sao? Lúc trước máu còn chảy ra từ ống này...”

https://thuviensach.vn

”Ta đã cẩn thận nhìn qua, tình huống của tam tiểu thư hiện tại xem ra đã ổn định, sau khi giải phẫu, trong vòng nửa tháng đều có khả năng sẽ

xuất hiện những vấn đề khác, nhưng ta không thể ở lại Liễu gia nữa tháng.”

Trang Thư Tình cười cười, đối với tâm lý của người nhà bệnh nhân nàng có thể hiểu được, “Nhà của ta rất gần Liễu gia, nếu có gì không ổn Nhị phu nhân chỉ cần phái người đến thông báo, ta nhất định sẽ nhanh chóng tới đây.”

Nhị phu nhân cũng biết yêu cầu của bản thân quá mức khó xử người ta, Trang đại phu không phải là những đại phu khác, nàng không sợ Liễu phủ, cũng không phải người Liễu phủ muốn sai khiến như thế nào thì nàng phải làm như thế đó, nàng làm Nhị phu nhân Liễu gia nhiều năm nên không thể nào không có đầu óc, thái độ của lão thái gia đối với vị Bạch công tử

kia như thế nào, nàng có thể nhìn ra được, huống chi, từ đáy lòng nàng rất biết ơn vị đại phu trẻ tuổi này.

Liễu Tri Quỳnh nắm lấy tay Trang Thư Tình ôn nhu nói, “Nương của ta bị ép buộc nhiều năm, vất vả mới có một chút hi vọng, nên mới lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện gì, muội đừng để trong lòng.”

”Nếu như muội là một mẫu thân ta cũng sẽ lo lắng như vậy, nhưng mà muội quả thật không thể ở lại Liễu phủ, bên ngoài còn có hai bệnh nhân, hai ngày nay còn chưa đến xem tình huống của bọn họ như thế nào, sợ rằng trong lòng người nhà các nàng cũng không yên.”

Trang thân y trước cứu hồng bài của Hồng Hương các là Nam Chị, nàng bị Tần thiếu phu nhân gây thương tích, sau lại cứu Tần thiếu phu nhân, chuyện này đã truyền khắp Hội Nguyên Phủ, Liễu Tri Quỳnh tất nhiên cũng biết, nhớ tới bản thân nàng cũng được Trang Thư Tình chữa trị, không khỏi mỉm cười, “Cho dù thả muội về, nhưng ta vẫn muốn trở thành bệnh nhân được muội quan tâm nhất.”

https://thuviensach.vn

”Đó là tất nhiên, khi nào tỷ hoàn toàn tốt lên ta mới có thể yên tâm.”

Trang Thư Tình cũng cười, “Mấy ngày này cho dù đau đớn và đói đến thế

nào cũng không thể ăn biết không? Nếu như khát thì chấm chút nước lên môi, nếu không nhịn được thì sau nửa tháng sẽ phải tiếp tục chịu đựng đau khổ, nghiêm trọng hơn chính là nguy hiểm đến tính mạng, đừng cho là muội đang dọa tỷ, thật sự nghiêm trọng như vậy, nếu tình huống xấu đi, sợ

rằng muội cũng không thể lại cứu tỷ lần nữa.”

”Muội đã dặn dò vài lần, tỷ đều đã nhớ kỹ!”

Rốt cục đã ra khỏi Liễu phủ, Trang Thư Tình lập tức đi tới Từ phủ.

Gặp Tần Lam ở trước cửa, nàng chỉ hơi lui về một bước hành lễ, nhìn thấy Tần Lam tâm tình liền không tốt.

Tần Lam không vui, nàng cảm thấy rất bình thường. Từ Giai Oánh quyết tâm muốn rời khỏi Tần gia, Từ gia luôn ủng hộ nàng, Tần gia vốn không có lý. Dù là ngoài sáng hay trong tối đều bị cự tuyệt, trong lòng khó tránh khỏi tức giận, Ý niệm trong đầu, Từ Giai Oánh chết cùng không thay đổi, nhất quyết muốn trở về, Trang Thư Tình tất nhiên cũng không nhận được sắc mặt tốt.

Bạch Chiêm nhíu mắt, ánh mắt lạnh như băng khiến Tần Lam nháy mắt liền tình táo lại, vội hành lễ cáo lui.

”Trần Nguyên.”

”Công tử.”

”Để phụ thân làm chút chuyện có ích đi, để ý chút tới Tần gia, cũng thuận tay tìm chút phiền toái cho Tần Lam.”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

Chờ hắn phân phó xong, Trang Thư Tình mới hỏi.”Không đụng gì tới Tần gia sao?”

”Chỉ cần đi thăm dò, chuyện gì cũng sẽ được làm thỏa đáng, vào đi thôi.”

Nhìn hắn không nói Trang Thư Tình cũng không tiếp tục truy hỏi, đi theo Từ phủ quản gia và Lí tẩu vào.

Mỗi khi đến, Trang Thư Tình đều tỉnh an trưởng gia trước. Từ Công Mậu khó gặp mặt, hôm nay lại đang ngồi ở đây.

Vừa thấy nàng đến, Từ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, “Trang đại phu đã đến.”

”Hai ngày nay có một bệnh nhân mới, bệnh tình có chút khó xử lý, thương thế của Từ tiểu thư đã không có gì đáng ngại, Từ phu nhân không cần lo lắng như thế.”

Hai ngày nay Trang Thư Tình ở nơi nào, đang làm gì, những người trong phòng cơ bản đều biết, thấy nàng thoải mái như vậy không khỏi hỏi,“Trang đại phu đã chữa được bệnh bẩm sinh của Liễu tam tiểu thư rồi sao?”

”Có tốt lên được hay không phải vài ngày nữa mới biết được, nhưng ta đã tận lực, đại phu chỉ là môt phần, tất cả những chuyện còn lại phải dựa vào ý chí của người bệnh.”

Từ phu nhân thở dài. “Cũng nhờ ông trời, nha đầu nhà ta và Liễu tam tiểu thư may mắn là gặp được một vị đại phu có tài năng như Trang tiểu thư, nếu không sợ là...”

Lời nói có chút tâng bốc, Trang Thư Tình cũng không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này, đành phải nâng chén trà lên uống.

https://thuviensach.vn

”Trang đại phu. Lão hủ có chuyện này muốn hỏi ngài.”

Trang Thư Tình lập tức ngồi thẳng thân thể, nàng đã nói mà, bình thường không thấy lão gia tử ở đây, hôm này lại chờ nàng nhất đỉnh là có chuyện. “Từ gia chủ mời nói.”

Lông mày Từ Công Mậu gắt gao nhăn lại, cẩn thận lựa từ, “Nếu đột nhiên, trong một lúc lại có rất nhiều người bị bệnh ghẻ và mụn nước, như

vậy khả năng là bệnh gì?”

”Này... có rất nhiều khả năng.” Trang Thư tình đầu tiên là nghĩ đến bệnh ngoài da, hơn nữa là bệnh có tính truyền nhiễm, nhưng không tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám khẳng định, “Còn có những biểu hiện khác của bệnh sao?”

Từ Công Mậu nghĩ nghĩ, “Giống như phát ban, hơn nữa lại ngứa...

Trang đại phu có phải đã biết được hay không?”

Vừa nghe nói đến biểu hiện của chứng bệnh Trang Thư Tình lập tức bật dậy, “Từ gia chủ có tiếp xúc với những người đó không?”

từ Công Mậu cả kinh, cảm thấy có dự cảm không tốt, “Không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng có việc gì sao?”

”Để ta bắt mạch cho Từ gia chủ.” Vẻ mặt Trang Thư Tình nghiêm túc đến gần, không tiếp xúc trực tiếp, mà đặt một chiếc khăn tay lên cổ tay Từ

Công Mậu rồi mới tiến hành bắt mạch, làm một đại phu, trong lúc trị bệnh cứu người, điều tốt thiểu nhất phải làm là bảo vệ tốt bản thân, đây mới là điều tốt thiểu giáo sư dạy cho nàng khi vừa vào trường y.

May mắn, Từ Công Mậu không có việc gì, cũng đúng, nếu Từ Công Mậu không thể tránh được bị truyền nhiểm thuộc hạ của hắn sợ là một người cũng trốn không được.

https://thuviensach.vn

Từ phu nhân bị hành động của nàng cảm thấy hốt hoảng, “Trang đại phu, lão gia có sao không?”

”Từ gia chủ không có việc gì.” Thu hồi khăn tay, Trang Thư Tình ngẩng đầu, “Nếu Từ gia chủ nói là tình huống trong quân doanh, vậy tình huống kia bây giờ đã rất tệ, đây rất có khả năng là một loại bệnh truyền nhiễm.”

Đối với uy lực của bệnh truyền nhiễm, Từ Công Mậu vừa nghe đến sắc mặt lập tức biền biến, “Có ngiêm trong không? So với ôn dịch như thế

nào?”

”Không đe dọa đến tính mạng con người lớn như ôn dịch, nhưng phạm vi truyền nhiễm lây lan rất rộng, hơn nữa rất giày vò, nếu là binh lính, sức chiến đấu của họ sẽ mất hết, nếu bệnh tình tăng lên, khả năng cao sẽ có người chết.”

Y thuật cổ đại cũng có biện pháp xử lý những căn bệnh ngoài da, nhưng thứ Trang Thư Tình quan tâm hơn là chuyện khác, “từ gia chủ, bây giờ còn chưa đến tháng năm, theo lý thì bệnh ngoài da không thể xuất hiện vào khoảng thời gian này, còn là rất nhiều người sinh bệnh cùng nhau, ta hỏi một chút, gần đây nhất binh lính có tiếp xúc với những vật dụng gì bình thường họ không hay tiếp xúc hay có đi đến nơi nào không?”

”Mỗi ngày tướng sĩ đều phải tập luyện, mấy ngày nay cũng không có xuất doanh, sự tình nói đến...”Từ Công Mậu nổi gân xanh, “Trang đại phu nhắc ta mới nhớ ra, hai ngày trước có đưa đến mấy bộ quần áo mùa hè, ngày đó mọi người rất cao hứng, không ít người mặc thử một chút.”

”Ngắn tay?”

”Đúng vậy, quần áo mùa hè rất đơn giản, đều là loại ngắn tay, vấn đề

có phải xuất hiện trên quần áo hay không?”

https://thuviensach.vn

”Xưa nay cũng không thiếu người động tay động chân ở phương diện này, tra đi.” Bạch Chiêm tiếp nhận đề tai, nhìn về phía Trang Thư Tình đang khẩn trương nhíu mày, “Nếu là bệnh truyền nhiễm, bất cứ ai liên quan đều mơ tưởng muốn trốn tránh trách nhiệm.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 94: Ta Muốn Học Y

“Không bằng ta đi xem thứ.”

Đối mặt với thái độ cường ngạnh của Bạch Chiêm, ngữ khí Trang Thư

Tình nhu hòa, nhưng ý trong lời nói lại kiên định không ai có thể đổi,

”Hiện tại ta hoàn toàn không xác định đó có phải là bệnh truyền nhiễm hay không, phải thấy được người bệnh mới có thể đưa ra quyết định chính xác, Bạch Chiêm, ta là đại phu, chàng không thể yêu cầu một đại phu biết rõ vấn đề ở chỗ nào lại không đi tìm hiểu, để mặc cho chuyện xảy ra, sư

phụ cả ta nhất đỉnh sẽ từ trong quan tài bò ra đến tìm ta tính sổ.”

”Đó là bệnh truyền nhiễm.”

”Đúng vậy, nhưng không phải nhìn một cái là sẽ bị nhiễm bệnh, ta sẽ

cẩn thận.”

Bạch Chiêm muốn đánh người hôn mê rồi buộc ở nhà, nhưng nếu hắn thực làm vậy, về sau sợ rằng nàng sẽ không tiếp tục tin hắn, hai người giằng co một hồi, cuối cùng Bạch Chiêm đành phải thoái nhượng, “Ta đi với nàng.”

Lần này là Từ Công Mậu lắc đầu, “Bạch công tử, ngài không thể đi, nếu ngài có chút mệnh hệ gì, lão thần không có cách nào đối mặt với...”

”Không cần ngươi quan tâm, người ấy còn chưa quản được ta, huống chi là ngươi.” Bạch Chiêm có chút hiểu tâm tình của Trang Thư Tình khi https://thuviensach.vn

hắn ngăn cản nàng, đối phương tuy rằng là mảnh hảo tâm, nhưng không phải loại hảo tâm hắn muốn, như vậy thà rằng không cần.

Trang Thư Tình thì hoàn toàn không có tâm tư đi suy nghĩ những chuyện này, bây giờ đầu óc của nàng hầu như đều đặt vào nguyên nhân bệnh,“Trước mắt phải nhanh chóng tra ra được nguồn gốc căn bệnh, đồng thời cách ly nhưng người đang bị bệnh, cho dù tạm thời chưa phát bệnh nhưng cũng không phái tình huống an toàn, cho người tìm một nơi để bọn họ ở lại mấy ngày, bên cạnh đó, không được cho những người bình thường tiếp xúc với người bệnh, ngay cả vật dụng của họ cũng không được đụng đến, những người bệnh được cách ly riêng trong từng gian phòng.”

Sắc mặt Từ Công Mậu hoàn toàn trầm xuồng, “Cách ly chỉ sợ sẽ

không ổn.”

Trang Thư Tình cười khổ, “Ta là đại phu, sắp xếp như thế chỉ là muốn tạo điều kiện và tình huống tốt nhất cho bệnh nhân, lo lắng của Từ gia chủ

không nằm trong phạm vi năng lực của ta. Mong thứ lỗi, nếu như phạm vi bệnh càng lớn. Chỉ một mình ta sợ rằng lực bất tòng tâm, mong Từ gia chủ

triệu tập đại phu trong thành xuống để cùng bàn bạc.”

”Đây là tất nhiên, quản gia, lấy bái thiếp của ta mời những đại phu trong thành đến, cũng nói rõ chứng bệnh trước cho bọn họ.”

”Vâng.”

”Về phần trong quân... Trang đại phu. Có biện pháp nào có thể che dấu chuyện dịch bệnh một chút, không phải ta muốn áp chế chuyện này, chỉ

là tạm thời không thể để cho tướng sĩ biết, quân tâm sẽ rối loạn, sợ là sẽ

không ổn.”

”Theo ý của ta, không bằng trực tiếp nói cho mọi người đây là một loại bệnh do tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ nên bị bệnh ngoài da, mặc dù sẽ truyền nhiễm, nhưng không đe dọa đến tính mạng, muốn chữa https://thuviensach.vn

bệnh tất nhiên không thể không có động tĩnh lớn, thay vì che lấp khiến lòng người bất an, chẳng bằng nói thằng. Đương nhiên, đây chỉ là ý của riêng ta.”

Từ Công Mậu cười khổ, đành phải theo lời Trang đại phu, chưa bệnh cũng phải dùng thuốc, trong phạm vi lớn như vậy, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, càng giấu thì càng loạn.

Tính tình của vị Trang đại phu này rất thoải mái, người như vậy khó có ai có thể gây thù.

Từ Công Mậu đứng dậy ôm quyền nhìn Bạch Chiêm, “Lão thần cầu công tử một chuyện.”

”Ta sẽ cho người đi tra.”

Từ Công Mậu hít sâu một hơi, áp chế kích động trong lòng, trịnh trọng hành lễ, việc này hắn cũng có thể đi tra, nhưng nếu hắn thăm dò nhất định sẽ đã thảo kinh xà, mặc dù hắn chưởng quản tám phần binh lực ở Hội Nguyên Phủ, nhưng đối với một số người, vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, không biết bao nhiêu người vì lợi dụng chuyện này mà muốn kéo hắn xuống nước, trong thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Mà thực lực của Bạch công tử có bao sâu, không cần nói những người sống trong các ngõ ngạch ở Hội Nguyên Phủ, cho dù là việc riêng của các hoàng tử sợ là không chuyện gì có thể dấu.

May mà hắn thấy chuyện không thích hợp, tận lực ở nhà cho Trang đại phu, bằng không chờ khi chuyện vỡ ra, họa khẳng định sẽ đổ lên lưng hắn.

Nghĩ đến đây, Từ Công Mậu cơ hồ cắm chặt răng.

Trang Thư Tình trước rời đi để xem tình huống Từ Giao Oánh.

https://thuviensach.vn

Chuyện bên ngoài Từ Giai Oánh đã nghe nha hoàn kể lại, buông tầm mắt xuống nhìn Trang đại phu đang thay thuốc cho mình, “Cha ta, không có việc gì chứ?”

”Đương nhiên, nếu cho dù Từ gia chủ không may mắn thoát được thì tình huống cũng không đến nỗi dùng hai từ “Hỏng bét” để hình dung.”

Cha là chủ soái, nếu như cha là người đầu tiên bị nhiêm, những cấp dưới sợ là không một người có thể thoát được, Từ Giai Oánh cảm thấy an tâm một chút.

”Hai ngày nay miệng vết thương có chút ngứa đúng không?”

”Đúng, nếu như không phải muội dặn ta nhiều lần không thể chạm vào, ta nhất định sẽ nhịn không được mà gãi nó, ngứa còn khó chịu hơn cả

đau.”

”Sẽ tiếp tục ngứa mấy ngày nữa, tỷ phải chịu đựng, sau khi da non kéo lại xong sẽ không ngứa nữa, hai ngày nay có nơi nào không thoải mái không?”

Vừa nói, Trang Thư Tình vừa bắt mạch, nhìn bên ngoài thấy khí sắc từ

Giai Oánh rất tốt, hẳn là được chăm sóc chu đáo.

Từ mạch tượng có thể xác nhận chính xác hơn, trên mặt Trang Thư

Tình mang theo ý cười, “Đã tốt hơn rất nhiều, xem ra, để tỷ về nhà dưỡng thương là lực chọn đúng, tâm tình tốt, miệng vết thương sẽ khôi phục nhanh hơn.”

”Tần gia không đồng ý hòa ly.” Ngữ khí Từ Giai Oánh nhàn nhạt, phảng phất như nàng đang nói chuyện của người khác, “Đã nhiều ngày nay hắn đều đến gặp, ngày hôm qua ta vừa gặp hắn, nhớ lại trước kia hận không thể buộc hắn ở nhà để hắn không thể ra khỏi cửa, chỉ cần nghĩ đến hắn đang ở trên người nữ nhân khác tiêu dao khoái hoạt ta liền hận không thể phanh https://thuviensach.vn

thây hắn ra, nhưng hôm qua nhìn thấy trong lòng ta chỉ cảm thây bình tĩnh, yêu hay hận, thứ gì cũng không còn, một người đã chết qua một lần, suy nghĩ quả nhiên không còn giống như trước, thứ gọi là 'tình yêu' này, dường như ta đã không còn chút nào lưu luyến.”

Trang Thư Tình yên tĩnh nghe, lúc này hai người không giống như đại phu và bệnh nhân, mà càng giông như bằng hữu, một người nói, một người nguyện ý lắng nghe.

”Ta kiên trì muốn hòa ly, đã náo đến nước này, nếu trở lại chính là đang đánh vào mặt ta, đánh vào mặt Từ gia, ta cũng không tin, nếu như ta trở về Tần gia sẽ đối xử tử tế với ta, lấy bản tính của bọn họ, sợ là càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, cho rằng ta yêu Tần Thái, yêu đến chết đi sống lại, không thể thiếu hắn, biết rõ bọn họ sẽ không đối xử tử tế với ta, ta cần gì phải úy khuất chính mình, Trang đại phu, muội nói có đúng không?”

”Muội không biết tỷ làm vậy là có đúng hay không, chuyện đến nước này, quyết định như thế nào chỉ có thể là chính tỷ, Từ tiểu thư, cuộc sống của tỷ, chỉ có tỷ mới có thể tự quyết định, không người nào có thể quyết định cho tỷ, cũng không người nào có thể thay tỷ sống hết quãng đời tiếp theo, cho dù có cha mẹ sủng ái, bọn họ cũng chỉ có thể tận hết khả năng khiến cho tỷ sống một cuộc sống không thiếu thốn, không lo âu, nhưng bọn họ là người đã đi trước, người cuối cùng có thể dựa vào chỉ có thể là chính bản thân tỷ, dù ai có tốt cũng không thể tốt bằng chính bản thân mình, kiền cường một chút, khi trái tim đã trở nên mạnh mẽ thì không có gì có thể cản nổi.

”Giống như muội sao?”

”Muội?” Trang Thư Tình bật cười, “Muội không có nhà mẹ đẻ như Từ

gia để dựa vào, nói chịu ủy khuất thì cũng là không có cha mẹ ra mặt giúp đỡ, ta chỉ có thể dùng chính khả năng mà bảo vệ tốt cho mình, bảo vệ tốt cho đệ đệ, hiện tại cũng chỉ là dựa vào danh Bạch công tử để mượi cáo oai https://thuviensach.vn

hùm thôi, nếu một ngày nào đó hắn chán ngấy ta, ta bất quá cũng chỉ là một con người bình thường, sao có thể so sánh với Từ tiểu thư.”

Nụ cười trên mặt điềm đạm, nhưng lời nói ra lại vô cùng thấu đáo, từ

Giai Oánh đột nhiên cảm thấy chính mình có chút vô liêm sỉ, nàng rõ ràng đã có được hết thẩy, lại cố chấp muốn đi làm người ác, sợ rằng nàng cũng chỉ muốn mượn chút gia thể để chứng minh cho người khác thấy.

”Thực xin lỗi.”

Trang Thư Tình vẫn cười, “Không cần nghĩ nhiều, mặc kệ là tỷ quyết định như thế nào, người nhà khẳng định sẽ luôn đứng về phía tỷ, đây là thứ

duy nhất tỷ có thể dựa vào.”

Thấy nàng muốn đi, Từ Giai Oánh giữ chặt tay này, “Ta có thể học y với muội được không?”

Trang Thư Tình sửng sốt, “Lấy thân phận Từ tiểu thư để học...”

”Cái gì thân phận, chẳng qua chỉ là một người đã hòa ly thôi.” Miễn cưỡng ngồi dậy một chút, Từ Giai Oánh tiếp tục nói: “Ta muốn sống phóng khoáng như Trang đại phu muội, chỉ cần nghĩ đến sau khi ta xuất sư học thành, bất cứ ai trong Tần gia sinh bệnh, ta có thể quang minh chính đại phẫu thuật cho bọn họ, cuối cùng còn lấy kim khâu lại, nghĩ tới thôi cũng thấy ngứa tay muốn làm.”

Suy nghĩ ngày đúng là có chút... khiến người ta dở khóc dở cười.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì thì so với hối hận và ảo tưởng người kia sẽ quay đầu thương yêu chính mình, không bằng mạnh mẽ tự

quyết định cuộc sống.

”Những thứ trong cơ thể người đối với người bình thường khi nhìn thấy có vẻ rất đáng sợ, những bộ phận trong cơ thể nóng hổi ngay trước https://thuviensach.vn

mắt, một dao mổ xuống, máu lập tức liền phun trào, giống như khi đao phủ

hành hình vậy, tinh thần tỷ phải thật ổn định, chỉ cần tay hơi run lên, con dao sắc bén có thể sẽ cắt đứt những bộ phận khác, có thể bởi vì một chút run rẩy cũng có thể khiến người khác mất đi tính mạng, phải nhanh chóng thuần thục mọi động tác, chỉ cần thời gian trôi qua lâu hơn một chút cũng có thể khiến người bệnh không thể mở mắt lần nữa, tỷ xác định muốn học?”

Từ Giai Oánh mở miệng muốn nói, nhưng trong đầu chỉ cần tưởng tưỡng ra hình ảnh cũng khiến nàng liều mạng nuốt xuống lời muốn nói ra khỏi miệng.

”Nhìn, tỷ cũng không phải kiên định như bản thân tỷ nghĩ không cần bởi vì xúc động nhất thời mà sẽ phải hối hận sau này, bất kỳ chuyện gì cũng thế.” Trang Thư Tình đứng dậy vỗ nhẹ tay nàng, “Chuyện trước mắt là phải dưỡng thương cho tốt, không cần đặt nặng chuyện này, thuốc thay hai lần một ngày, mỗi ngày ta sẽ đến thăm tỷ, có chổ nào không ổn thì lập tức cho người thông báo ta biết.”

”Ta... ta không phải vì xúc động mới nói như vậy, mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ, ta chỉ là... chỉ là...”

”Muội hiểu được, lúc trước muội học cũng phải chịu rất nhiều cựu khổ, nhịn không được muốn nôn, nhưng nôn xong lại tiếp tục, muốn để tay chân ổn định cũng không dễ dàng, muội cũng phải học rất nhiều năm...”

Nghĩ đến khoảng thời gian tuy vất vả mà lại vui vẻ, Trang Thư Tình lộ ra hoài niệm cười. “Tỷ nghĩ ngơi đi, ta đi trước, đại phu hẳn là đã đến hết.”

Từ Giai Oánh nằm xuống, thật lâu cũng không có nhúc nhích, nàng quaả thật đang lo lắng khi quyết định đi theo Thư tình học y.

Đại Chu không phải là không có nữ y, những không phải ai có y thuật tinh thông đến nỗi một mình có thể đảm đương tất cả phương diện.

https://thuviensach.vn

Xem mạch cho các vị tiểu thư phu nhân thì không thành vấn đề, một ít chuyện riêng tư bắt buộc phải có nữ y mới có thể, cũng bởi vì là nữ tử nên có thể thông qua nữ y bắt mặt mà trao đổi với đại phu, đại phu sẽ dựa theo đó mà kê đơn

Nữ y không có quyền kê đơn thuốc, đây chính là quy củ cơ hồ ai cũng cam chịu.

Cho dù là nữ y trong cung cũng vậy

Nhưng Trang đại phu xuất hiện lại đánh vỡ cái lệ thường này, lấy thể

như chẻ tre mà tiến lên, chỉ sợ là đến bây giờ những người đó còn chưa ý thức được, sự xuất hiện của Trang đại phu sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng to lớn đến bọn họ.

Nếu là người bình thường, bọn họ sẽ liên thủ lại khiến Trang đại phu không thể sống yên ổn, nhưng phía sau nàng lại có vị Bạch công tử khó lường, ngay cả cha nàng khi gặp mặt cũng phải hành lễ, những người khác lấy năng lực gì có thể đối đầu?

Trang đại phu có thế, nàng cũng có thể, nàng muốn làm nữ y, sống đến bây giờ, chưa từng có chuyện gì nàng muốn làm bằng được như vậy.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 95: Bệnh Truyền Nhiễm

Những đại phu được mời đến đều cho rằng người bệnh là Từ tướng quân nên không dám trì hoãn, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Từ phủ.

Nhìn thấy một đám người xông đến, người Từ gia không khỏi cảm thấy kinh hãi, cũng cảm thấy kì quái, từ trước đến nay, Từ tướng quân rất ít khi sinh bệnh, chẳng lẽ lại dồn hết vào ngày hôm nay, bệnh tình đã vô cùng nguy kịch?

Trong lòng Lưu Thanh Quân suy nghĩ rất nhiều, những vẫn không thể

đoán được lý do vì sao, vừa ngẩng đầu đã thấy Trang Thư Tình cùng Lí tẩu bước ra, hắn liền vội vàng ra nghênh đón, “Trang đại phu đã sớm đến đây?”

”Đến đã được một lúc, là đến xem tình huống của Từ tiểu thư như thế

nào.”

”Liễu tam tiểu thư không có gì đáng ngại chứ?”

”Tạm thời còn khó nói trước.”

Những người chưa gặp mặt nàng đều vô cùng tò mò, nhưng khi Lưu Thanh Quân kêu lên một tiếng 'Trang đại phu', ai còn có thể không biết được tiếng tâm đã sớm đồn xa của vị Trang thần y này, người tò mò có, người khó chịu lại càng không ít, cũng may là không có ai mất đi lý trí muốn đi lên dò hỏi hay thể hiện ra mặt, mọi người đều cố gắng thể hiện dáng vẻ phong độ của bản thân.

https://thuviensach.vn

Như là cảm nhận được tầm mắt của mọi người, Trang Thư Tình đem chuyện trong quân doanh thấp giọng nói cho Lưu Thanh Quân biết, “Theo phản đoán của Lưu đại phu, đây khả năng có thể là bệnh gì?”

Thì ra không phải Từ lão gia bị bệnh, những vấn đề xuất hiện trong quân doanh, nhưng vậy chuyện chắc rằng sẽ không nhỏ, làm không tốt, có thể sẽ rơi đầu.

Nghĩ nghĩ, Lưu Thanh Quân nói: “Nghe như là triệu chứng của bệnh lở loét, nhiều người đều cùng bị bệnh một lúc sao?”

Lở loét, tức là bệnh ngoài da cũng giống như chứng bệnh nàng chuẩn đoán, chỉ là Lưu Thanh Quân vẫn chưa hiểu hết được sự đáng sợ của loại bệnh này, “Lỡ loét cũng không sai, nhưng mà nghiêm trọng hơn một chút so với người bình thường. Bệnh này hẳn là mang tính truyền nhiễm.”

Lưu Thanh Quân kinh hãi, đang định hỏi cho rõ ràng nhưng mắt thấy Bạch Chiêm và Từ Công Mậu đã đi ra. Bởi vì lúc trước Trang Thư Tình kiên trì muốn tìm hiểu loại bệnh này nên sắc mặt hiện tại của Bạch Chiêm rất không dễ coi, vừa rồi ở bên trong cùng thương nghị với Từ Công Mậu, mỗi một câu nói đều muốn người bị nghẹn chết.

Hiện tại Từ Công Mậu không muốn chọc tới vị đại gia này, cũng có chút lo lắng Trang đại phu sẽ có thể bị lây nhiễm, nhưng khi thấy Trang Thư Tình tươi cười nhìn Bạch đại công tử, mặt của Bạch Chiêm lập tức liền dịu đi rất nhiều. Lúc này, Từ Công Mậu không khỏi cảm thán, người và người, sao lại có bất đồng lớn như vậy.

”Ra mắt Từ tướng quân.”

Từ Công Mậu liền kêu bọn họ đứng lên. Vốn tính để bản thân nói ra những triệu chứng của căn bệnh, nhưng nghĩ lại thấy dù sao Trang Thư

Tình cũng là đại phu, để nàng nói sẽ cặn kẽ hơn một chút, vì vậy liền trức tiếp mời Trang Thư Tình lên phía trước, “Lão phu không phải đại phu, https://thuviensach.vn

không thể một lời nói cho rõ ràng. Đành để Trang đại phu nói với mọi người vậy. Trang đại phu, phiền toái ngài.”

Trang Thư Tình cũng không cảm thấy có gì không đúng, cứ vậy ngắn gọn nói rõ bệnh trang và khả năng dẫn đến nguyên nhên của chứng bệnh, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thêm một câu: “ Chưa có nhìn thấy người bệnh thì vẫn chưa thể phán đoán chính xác được được đây là loại bệnh nào, ta tính muốn đến quân doanh, không biết chư vị có đồng ý cùng đồng hành hay không?”

Vừa nghe nói có khả năng bệnh sẽ truyền nhiễm, không ít người đều có trật tự rút lui. Nhưng càng nhiều người tuy rằng trong lòng có kiếp sợ

nhưng bọn họ không thể biểu hiện ra ngoài rằng bọn họ còn kém một nữ

nhân, cuối cùng người tìm lý do rời đi cũng chỉ có ba vị. Bảy vị đại phu còn lại đều cắn răng nói muốn cùng đi

Trang Thư Tình chỉ làm như không nhìn thấy bọn họ không cam nguyện, “Từ tướng quân, quân doanh không thể tùy tiện ra vào, chuyện này đành phiền toái ngài giúp đỡ.”

”Bình thường thì không thể tiến vài, nhưng hôm nay là ngoại lệ.” Từ

Công Mậu thở dài một tiếng, đứng dậy nói: “Mong các vị tận lực. Người tham gia vào quân ngũ cũng không phải dễ dàng, một tháng cũng không có bao nhiêu bổng lộc. Chịu đau khổ không ít, một khi có chiến tranh, chuyện bị mất mạng cũng là điều bình thường, nhưng bây giờ lại vì một chút nguyên nhân mà lại khiến bọn họ chịu thiệt. Trong lòng lão phu cũng thấy không yên.

”Ta sẽ tận lực.”

Ngoài thành, quân doanh.

Trước khi đi, Trang Thư Tình cho người về trước gọi Thanh Dương Tử đến, cũng nhắn lại cho nhũng người khác trong nhà, nếu như Thư Hàn https://thuviensach.vn

về mà nàng vẫn chưa xong chuyện thì không cần lo lắng cho nàng.

Thanh Dương Tử cảm thấy cưỡi ngựa còn tốt hơn so với ngồi xe với một đám đại phu, đợi khi nhìn thấy xe ngựa của công tử, hắn lập tức đi tới nghênh đón.

”Rất nhiều người bị bệnh sao?”

Sau khi được Bạch Chiêm đỡ xuống xe ngựa, ổn định lại thân thể

Trang Thư Tình liền trả lời hắn, “Số người cụ thể còn chưa rõ, đợi khi điều tra thì mới biết được, những thứ kia có mang theo không?”

”Đều mang theo.” Mở hộp đựng thuốc ra, lấy một bộ bao tay đeo vào.

Lưu Thanh Quân chủ động tiến lên nhận lấy, thuần thục đeo vào.

Những người còn lại đều nhìn đến thất thần, sau khi cởi khẩu trang ra hắn muốn giải thích hai câu, nhưng nghĩ nghĩ, chính hắn cũng không biết nguyên nhân tại sao phải mặc vào như vậy, dứt khoát liền ngậm miệng chờ

Trang đại phu giải thích.

”Bệnh rất có khả năng sẽ truyền nhiễm, đeo cái này vào sẽ đảm bảo hơn.”

Nhưng đại phu khác nghe thấy đều có chút nghi ngờ, nhưng bọn họ

cũng không ngốc, dù sao thì đảm bảo được một chút còn tốt hơn là không có. sau đó mọi người đều học bộ dáng của Lưu Thanh Quân, có người oán trách bày việc ra cho thêm rắc rối, có người thì trách đeo vào không thoải mái.

Thanh Dương Tử nghe thấy liền hừ lạnh, “Không muốn đeo vào thì trả

hết lại đây, các ngươi không tự suy nghĩ làm sao để bản thân an toàn, còn ở

đây nói đồ của Trang đại phu thế này thế kia, không thích thì tự đi làm một cái hợp sở thích của các ngươi, đừng đeo nữa.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình vỗ bả vai hắn một chút, “Được rồi, chúng ta đi vào thôi, Từ tướng quân, hai rương này phiền ngài cho người mang vào.”

Quân doanh có quy củ của quân doanh, những thứ không cần thiết không thể mang vào, Trang Thư Tình biết quy củ này nên cũng chủ động để Thanh Dương Tử mở hai rương ra cho mọi người xem.

”Đây là dụng cụ khám bệnh của ta, những thứ trong rương đều là được liệu.”

Thấy nàng phối hợp như vậy, Từ Công Mậu càng cảm thấy tiểu cô nương nàng rất biết tiến thối, có Bạch công tử làm chỗ dựa, nàng hoàn toàn không cần cố kị những chuyện như vậy, “Trang đại phu dùng những dụng cụ này để cứu tính mạng con người, tất nhiên những thứ này đều phải mang vào.”

Bạch Chiêm lạnh nhạt liếc hắn một cái, thần sắc rốt cuộc cũng có chút dịu đi.

Quân doanh là thế giới của nam nhân, khắp nơi đều ngập tràn khí khái dương cương, người ở trần đánh quyền không ít, Từ Công Mậu nhìn liền nhíu mày, hắn không biết xem bệnh, nhưng cũng nhìn ra được, sức lực ra đòn không còn mạnh như lức trước.

Nhìn thấy thấy đoàn người kỳ quái tiến vào quân doanh, binh lính đều ào ào dừng lại động tác nhìn qua, trong lòng đều có ý đề phòng.

Trag Thư Tình dừng bước lại, “Từ tướng quân, phiền ngài gọi bốn người kia lại, trên người bọn họ có mồ hôi, nhớ rõ không được tiếp xúc.”

Từ Công Mậu lên tiếng phân phó, thân binh bên người liếc nhìn nàng một cái, lập tức liền chạy đi gọi người.

https://thuviensach.vn

Không cần xem mạch, chỉ cần nhìn Trang Thư Tình cũng có thể xác định mấy người này đều đã bị truyền nhiễm, nhưng chứng bệnh không nhẹ, trên trán có ghẻ, cổ có chỗ ung, trên người cũng có mấy chỗ bị mụn nước, nữa người trên cơ hồ không có chỗ nào hoàn hảo.

Có đại phu muốn tiến lên bắt mạch, Trang Thư Tình vội kêu người đó dừng lại động tác, “không nên dụng hắn.”

Tuổi đại phu kia khoảng chừng bốn mươi, ở trước mặt một đám người không tính là trẻ tuổi, nhắc tay lên không được, rời tay về cũng không xong, vô cùng khó xử.

”Từ tướng quân, mấy người này có phải là những người đầu tiên mặc thử quân trang mới phát không?”

Từ Công Mậu nghe xong, quay qua phó tướng hỏi hai câu liền gật đầu,

“Chính là bốn người này.”

”Tình huống của bọn họ nghiêm trọng nhất, hơn nữa liên quan đến nguyên nhân truyền nhiễm, mong Từ tướng quân mang nhóm người này lập tức cách ly.”

Bốn người đều sợ hãi, trong mắt đều hiện lên vẻ luống cuống, một bộ

dáng không biết mình làm sai chuyện gì, Trang Thư Tình nhìn bọn họ như

vậy có chút không đành lòng, nhẹ giông trấn an nói: “Yên tâm, chỉ vì mọi người chạm vào những thứ không sạch sẽ nên trên người mới bị như vậy, sẽ

không chết được, chúng ta là đại phu, nhất định sẽ có thể chữa trị tốt cho mọi người.”

Ở trong quân doanh nhiều năm, khó khi nào nghe được thanh âm của nữ nhân, loại cám gián ôn nhu trấn an như vậy khiến bọn họ yên tâm rất nhiều, kì thực lúc trước bọn họ cũng đã ngầm nói chuyện với nhau, quá nhiều người xuất hiện tình trang giống nhau, bọn họ không thể đem những thứ này coi là bệnh bình thường.

https://thuviensach.vn

”Rất nhiều người giống như chúng ta, đại phu, thật sự... Có thể trị tốt sao?”

”Có thể.” Trang Thư Tình tháo xuống khẩu trang, không có khẩu trang ngăn cản, thanh âm càng thanh thúy, “Nhất định có thể, ta cam đoan, các ngươi không cần hoảng, cũng không cần loạn, nếu có chút người châm ngòi từ bên trong, phải nhớ, nhất định không được mắc mưu, hoàng thượng đã biết đến chuyện này, chúng ta phụng thánh mệnh đến đây chữa trị cho mọi người, nếu môi người thấy kẻ nào khả nghi phải lập tức báo cho Từ tướng quân, Từ tướng quân nhất định thưởng cho công lao của mọi người.”

Từ Công Mậu kinh ngạc nhìn nhìn Trang Tiểu Thư, cảm thấy gan của nàng thật lớn, dám giả truyền khẩu dụ, nhưng lúc này hắn lại không thể

không thừa nhận, lời nói trước mắt vô cùng thích hợp, vào thời điểm này, thứ các tướng sĩ cần chính là an tâm.

Ho nhẹ một tiếng, Từ Công Mậu khôi phục uy phong lúc trước, nghiêm túc cam đoan, “Đến lúc đó bán tướng quân sẽ thưởng hậu hĩnh cho người đóm cũng sẽ viết tấu trình cho hoàng thượng.”

Bốn người nhất thời đều kích động, vỗ ngực liên tục biểu thị trung tâm.

Đợi bốn người đi rồi, Trang Thư Tình mới quay đầu nhìn về phía Bạch Chiêm, trông mong hỏi, “Có phải ta rất to gan hay không?”

”Hiện tại mới biết hỏi ta?” Bạch Chiêm bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là kiêu ngạo, Thư Tình liếc mắt đã thấy chỗ xảy ra của vấn đề, lực quan sát và suy đoán này, không phải bất kì nữ nhân nào có thể có, cho dù là nam nhân cũng chưa chắc theo kịp.

”Ta chính là đột nhiên nghĩ đến, hẳn là có người ra tay ở giữa, nên cứ

vậy mà nói ra... “

https://thuviensach.vn

Thấy nàng thực bất an, Bạch Chiêm cũng sẽ không tiếp tục chọc nàng,“Nói như thế nào cũng không thành vấn đề, huống chi nàng làm rất tốt.”

Trang Thư Tình yên tâm, lập tức chút tâm tư ấy vứt qua một bên, quay đầu hỏi Lưu Thanh Quân, “Lưu đại phu, nhìn ra được cái gì sao?”

”Ta từng thấy loại tình huống này trong sách thuốc, quả thật khả năng lớn là bệnh truyền nhiễm, Từ tướng quân, lão phu mạo muội hỏi một câu, trong quân doanh hiện tại có bao nhiêu người?”

Tuy chuyện này là cơ mật, nhưng hắn không thể gạt, “Ba vạn tướng sĩ, còn có hơn bốn trăm tạp dịch khác.”

Nhiều như vậy! Trang Thư Tình lập tức liền tức giận, “Đều ở trong này?”

”Đúng vậy, tất cả đều ở đây.” Ngữ khí Từ Công Mậu nghiến vô cùng chặt, “Chẳng lẽ hơn ba vạn hơn đều bị...”

Trang Thư Tình cũng không dám cam đoan sự tình hiện đã thành tình trạng gì, những trước mắt phải đảm bảo rằng bệnh này không thể truyền ra bên ngoài, “Từ tướng quân, từ giờ trở đi, người trong quân doanh tốt nhất là không được đi ra ngoài, những thứ vật dụng gì đó đều từ ngoài chuyển vào, còn phải mong ngài hạ lệnh, tất cả mọi người phải chút ý giữ gìn vệ

sinh, hơn nữa đồ vật cá nhân nhất định không được xài chung, mặc kệ là dùng hay uống cũng không được, bên cạnh đó, mong tướng quân cho người chuyển vào quân doanh một lượng lớn muối ăn.”

Lưu Thanh Quân giật mình, “Trang đại phu nhưng là muốn dùng muối ăn trộn với nước vo gạo lau người?”

”Đúng vậy, tính nghiêm trọng của bệnh bây giờ không lới, bắt đầu sớm tình huống khả quan cũng nhiều hơn.

https://thuviensach.vn

Cận vệ bên người Từ Công Mậu vội bước nhanh rời đi.

”Lưu đại phu, bình thường mọi người gặp phải loại bệnh này sẽ trị thế

nào?”

”Mỗi người đều có cách riêng, mỗi người đều có kinh nghiệm của mình, Trang đại phu đợi chút, ta có mang theo cái này, Trình Kha, lại đây.”

Trình Kha chính là vị trung niên nam tử muốn tiến lên bắt mạch lúc nãy, cũng không biết có phải các đại phu ở đây đềm trầm ổn, hay là chỉ

riêng tính tình của hắn nóng nảy.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 96: Tình Huống Hỏng Bét

“Lưu sư thúc.”

Trang Thư Tình nhướng mày.

Lưu Thanh Quân cười giải thích, “Đây là đại đệ tử của sư huynh ta, sư

huynh không vừa lòng hắn không an phận, ta lại cảm thấy hắn là người sống bằng đầu óc, chuyên cần nghiên cứu, phù hợp với tính cách của ngươi.”

Đúng vậy, từ những lời lúc nãy, chỉ cần không phải người ngu thì lập tức có thể nhận ra đượcTrang Thư Tình này, nàng không biết sợ, không chút lo lắng cho tính mạng của bản thân, dám truyền khẩu dụ giả.”

Vì vậy, cho dù trong lòng bọn họ có ý kiến gì cũng đều phải thành thật mà ngậm miệng lại.

Trang Thư Tình cười cười, cũng không đồng ý hay phủ định, chỉ

hỏi,“Trình đại phu nói bệnh này có biện pháp chữa? Nói ra cho mọi người tham khảo một chút đi.”

”Không dám, chỉ là một chút biện pháp nhỏ, sư phụ của ta rất chướng mắt với cái này.” Tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt Trình Kha đã có chút kích động, hiển nhiên, người này thật sự không hợp với hai từ 'an phận'

Lưu Thanh Quân vỗ sau đầu hắn một cái, “Gọi ngươi đến không phải để nói lời vô nghĩa.”

https://thuviensach.vn

Trình Kha nhất thời liền ủ rũ, “Ta có điều chế được một loại dầu cao, đối với những chứng bệnh không nghiêm trọng thì tác dụng không quá lớn, nhưng trong trường hợp này lại rất hữu hiệu, phương pháp cũng không khó, đem thuốc này sức lên miệng vết thương, đồng thời xông ngải cứu trong vòng một khắc, nếu số lượng người ít thì phương pháp này áp dụng rất tốt, nhưng tình hướng trước mắt lại không như vậy.”

Quả thật là không được, người bị bệnh quá nhiều. Nếu như tất cả mọi người đều bị lây nhiễm, như vậy bệnh tình sẽ không dễ dàng không chế, nhung7 dù sao cũng phải thử. Nói không chừng sẽ có tác dụng.

”Điều chế dầu cao bằng cách nào?”

”Không khó.” Trình Kha nhìn mọi người, không hề do dự nói: “Ta cần một ít dược liệu, tướng quân cho người đi mua là được.”

”Không thành vấn đề.” Từ Công Mậu lập tức cho người đi lấy giấy lên cho Trình Kha viết, sau đó liền mang theo một đám người đến doanh trại.

Trang Thư Tình càng xem càng kinh hãi, dọc theo đường nàng đi có không ít người đã bị nhiễm bệnh, một số người không cần nhìn cũng có thể

khẳng định chắc chắn hắn đã bị lây bệnh.

Hiển nhiên những đại phu khác cũng đều phát hiện. Không khỏi xích lại gần Trang Thư Tình một ít, muốn nghe xem nàng nói như thế nào.

Bọn họ cũng từng trị những bệnh nhân từng có triệu chứng tương tự.

Nhưng nghiêm trọng như tình huống trước mắt, không khỏi khiến da đầu bọn họ run lên.

Lưu Thanh Quân trầm giọng nói: “Tình huống không quá tốt.”

Là vô cùng không ổn. Cho đến bây giờ, nhiều người cùng bị bệnh như

vậy đã là chuyện vô cùng không ổn huống chi hiện tại không có thuốc https://thuviensach.vn

kháng sinh, thuốc giảm nhiệt cũng chưa điều chế được.

Trang Thư Tình mân mân miệng, “Từ tướng quân, phiền toái ngài bố

trí cho ta một chỗ có thể chuẩn bệnh, ờ bên ngoài cũng được, toàn bộ ngõ ngách trong doanh trại đều phải dùng nước nóng rửa sách, tất cả đồ dùng phải được chụng qua nước sôi, Mặt khác, ta cần đá thạch anh, rượu mạnh và một nồi lớn dùng để chưng rượu. Nếu có thể, mong tướng quân mời một sư phu làm rượu đến, ta cần hắn giúp đỡ.”

Từ Công Mậu lập tức đi làm an bày.

Trang Thư Tình nhìn về phía những đại phu đi cùng, “Kê đơn thuốc không phải chuyện ta am hiểu, vì vậy, nếu mọi người muốn dùng loại thuốc gì đều do các vị quyết định, tình huống hiện tại các bạn cũng thấy được.

Không thể tiếp tục trì hoãn.”

”Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn.” Lưu Thanh Quân trầm giọng đáp ứng, “Trang đại phu, ta thay mặt mọi người hỏi một câu, đá thạch anh và rựơu mạnh, đại phu tính dùng để làm gì?

”Bệnh của bọn họ không phải từ bên trong, mà là do vật bên ngoài gây bệnh, ta tính điều chế một loại rựu mạnh dùng để tiêu độc, về phần thạch anh, ta nhớ rõ trong sách thuốc từng ghi, thủy ngân có thể trị bệnh ngoài da, biện pháo này ta không dùng, nhưng mà hai vật này đều có một điểm chung đó là đều có độc tính, nhưng nếu biết cách sử dụng thì nó chính là một loại thuốc có thể chữa bệnh.

Thủy ngân chữa bệnh bọn họ cũng đã từng nghe nói, nhưng phương pháp này chưa bao giờ thấy người nào từng áp dụng, Lưu Thanh Quân quyết tâm sau khi chuyện này qua phải hỏi Trang Thư Tình rõ ràng.

Đợi khi tất cả mọi người trong phòng đều đã ly khai, Trang Thư Tình mới thở ra một hơi, sau lưng có thân nhiệt ấm áp truyền đến, Trang Thư

Tình cũng thuận thế dựa vào, “Tình huống so với đoán trước của ta có phần https://thuviensach.vn

nghiêm trọng hơn, hơn ba vạn người, sợ rằng đa số đã bị truyền nhiễm, Bạch Chiêm, chàng nhất định phải tra xét rõ ràng, khi quốc gia có biến, binh lính chính là một phần quan trọng nhất, ngoài ra còn có một điểm này...”

Trang Thư Tình quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lo âu, “Chàng phải tra rõ, quân phục mùa hè chỉ được phát trong quân doanh của Từ

tướng quân hay tất cả quân doanh đều được phân phát, hiện tại điều ta lo lắng nhất là bệnh trong quân doanh hiện tại có phải đã bị truyền ra ngoài rồi hay không, nếu như một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ra đến ngàn vạn, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Hôm nay ta có thể cùng đi với các vị đại phu khác, nhưng những vị đại phu ở đây không biết rồi sẽ giống như ba đại phu lúc trước hay không? Ta chỉ có một đôi tay, không quản được nhiều chuyện như vậy.”

Bạch Chiêm khẽ vuốt gương mặt lo lắng của nàng, “Ta đã viết thư cho phụ thân, để người ra roi thúc ngựa đi tới kinh đô, việc này sẽ có người đến lo liệu, hai bàn tay của nàng chỉ cần dùng để cứu người là ngượi, cần gì cứu nói, ta đều sẽ làm được cho nàng.”

Không hiểu sao, Trang Thư Tình đột nhiên cảm thấy khóe mũi cay cay, tựa đầu lên bờ vai của nam nhân đang cho nàng dựa vào, nức nở 'ừm'

một tiếng.

Từ Công Mậu phân phó mọi chuyện xong xuối liền thấy một màn như

vậy, không khỏi dừng bước lại, hắn chư từng nhìn thấy vẻ mặt công tử nhu hòa như vậy, tất cả thương tiếc cùng sủng nịch trong mắt đều như tràn ra ngoài.

Cũng may là Trang Thư Tình còn nhớ được nàng còn đang ở bên ngoài, thất thố một chút liền trở lại như bình thường, ngẩng đầu cười nhìn Bạch Chiêm, hốc mắt ửng đỏ không hề khiến nàng chật vật, ngược lại còn mang theo một tia kinh diễm.

https://thuviensach.vn

Tiểu cô nương mười lăm tuổi đã bắt đầu hiện ra một tia phong tình.

Quay đầu nhìn đến Từ Công Mậu, Trang Thư Tình có chút ngượng ngùng, cúi đầu che đấu nàng đang đỏ mặt.

Nàng lại không biết Từ Công Mậu nhìn ánh mắt nàng hồng hồng, nhưng lại nổi lên tâm tư thương tiếc, giống như khi hắn đối mặt với nữ nhi của mình.

”Khụ, điều kiện đơn sơ, chỉ có thể bố trí như vậy, Trang đại phu, ngươi xem...”

”Lập tức bắt đầu, bệnh tình người nào nghiêm trọng thì khám trước.”

Dừng một chút, Trang Thư Tình lại nói: “Số người bị bệnh thật sự quá nhiều, một mình ta không thể xem hết, nếu vị đại phu nào nguyện ý, tướng quân hãy để bọn họ hỗ trợ chuẩn bệnh, chỉ là ngàn vạn lần phải chút ý không được tiếp xúc với bệnh nhân, nhiệt độ thời tiết tăng cao, bệnh nhân sẽ đổ mồ hôi nhiều, đây là nguyên nhân khiến bệnh truyền nhiễm gia tăng.”

”Trong lòng ta có tính toán.”

Trang Thư Tình khẽ gật đầu. Đi về phía bàn cách đó không xa.

”Nam Châu Bảo Châu, đưa tất cả khăn tay của các người cho ta, những thứ như vậy không thể dùng trong doanh trại. Cho người đi cửa hàng mua lượng lớn vải sạch, chỗ những vị đại phu khác cũng để một ít.”

”Vâng.”

”Thanh Dương Tử, ta chuẩn bệnh như thể nào ngươi đã thấy rõ.”

Thanh Dương Tử liên tục gật đầu, trải sẵn trận địa chuẩn bị đón quân địch.

https://thuviensach.vn

Hiện tại cũng không giống như trước kia, Trang tiểu thư sớm đã nói rồi, nếu hắn muốn học y thuật của nàng. Quan trọng nhất phải học được căn bản, không thể nhanh chóng mà học được ngay.

Lưu Thanh Quân bước tiến đến.”Trang đại phu, ta đến giúp một tay.”

”Vừa đúng lúc nhân thủ không đủ dùng, phải phiền toái Lưu đại phu giúp ta ghi lại.” Lấy một quyển sách từ trong rương ra cho hắn xem, trên giấy có ghi rõ tính danh, tuổi, bệnh trang., “Dùng cách này đi, đây là quân doanh, số lượng người rất nhiều, bên cạnh đó cũng cần lưu ý khi người trưởng quản trực tiếp là ai, miễn cho những người trùng tên sẽ gây phiền toái, có vấn đề gì không?”

Lưu Thanh Quân tỉ mỉ nhìn, sau đó gật đầu.”Không thành vấn đề.”

”Tốt lắm, Thanh Dương Tử, chuyển cái bàn đến cho Lưu đại phu.”

Đội ngũ thật dài đã xếp hằng chờ ngoài cửa. Tuy rằng người chuẩn bệnh là mộ vị nữ y nhưng bởi vì là nữ y, mà phần đông các nam nhân trong quân doanh đã lâu chưa thấy được nữ nhân mà cảm xúc đã bắt đầu xao động, ào ào nhướng cổ lên phía trước nhìn xem.

Trong mắt Bạch Chiêm hơi híp, chuẩn bị muốn phát tác tính tình, Trang Thư Tình nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn lại, “Ta đang đeo khẩu trang mà, bọn họ nhìn không thấy được, đừng so đo với bọn họ. Nể mặt hiện tại bọn họ là bệnh nhân, có được không?”

Đầu hơi ngửa về phía sau, thấy hình ảnh của bản thân hiện lên trong mắt Trang Thư Tình, lửa nóng trong dầu Bạch Chiêm giống như được một gáo nước dập tắt, chỉ còn lại nhu tình.

Giống như tuyên cáo chủ quyền, che mắt nàng lại.

https://thuviensach.vn

Hắn hiểu được, tuy rằng cho đến hiện tại người Trang Thư Tình phẫu thuật đều là nữ nhân, nhưng đó đơn giản chỉ là vì bệnh nhân nàng gặp được trùng hợp là nữ nhân mà thôi, nếu như ngày đó là một người nam nhân bị

chém, nàng sẽ sờ tới sờ lui trên người nam nhân đó, nói không chừng cả

chỗ kia cũng đã nhìn thấy, mà lúc đó hắn lại không có ở đó để ngăn cản.

Nếu hắn dám ngăn cấm chuyện mà Trang Thư Tình muốn làm, nàng nhất định sẽ không chút do dự rời xa hắn.

Trong lòng Bạch Chiêm dâng lên một loại cảm khái, là nam nhân của Trang Thư Tình, hắn nhất định phải nhẫn, vì vậy Bạch đại công tử rất thức thời lui qua một bên.

Từ Công Mậu ở chỗ không xa nhìn thấy như vậy mới nhẹ nhàng thở

ra, ở trong lòng lại thầm giơ ngón tay cái về phía Trang Thư Tình, thật lợi hại, ngự phu cũng cần phải có nghệ thuật, nếu nữ nhi số khổ của hắn có thể

học được nửa chiêu thức của Trang đại phu chắc bây giờ cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng như hiện tại.

Vừa có chỉ thị từng người lần lượt lập tức bước vào doanh trướng, sau khi ngồi xuống liền rất tự giác duỗi tay ra.

Đem khăn tay đặt lên cỗ tay của hắn, Trang Thư Tình vừa xem mạch vừa hỏi, “Tên, tuổi, đội trưởng là ai?”

Mặt nam nhân có chút hồng, không dám ngẩng mặt lên nhìn người, tiếng nói cũng rất nhỏ, “Trần Nhị, hai mươi ba tuổi, đội trưởng là Tần Quân.”

Lưu Thanh Quân lập tức lưu loát viết xuống, lắng tai nghe.

”Trừ những chỗ trên người bị ngứa và đau đớn, còn có chỗ nào khác không thoải mái hay không?”

https://thuviensach.vn

”Có, có.” Nuốt nước miếng một cái, nam nhân nỗ lực đem bênh trạng của mình nói ra, “Sau khi ăn xong sẽ có cảm giác buồn nôn, có khi sẽ lập tức nôn ra ngoài, tức ngực khó chịu, như là không hô hấp được, còn có...”

Trần Nhị mở lòng bàn tay, chỉ vào các đốt ngón tay nói: “Chỗ này vô cùng trướng đau, những lúc khó chịu liền hận không thể dùng đá chặt đứt.”

Trang Thư Tình khẽ gật đầu, tuy rằng đeo khẩu trang không thấy rõ mặt, nhưng thiện ý trong mắt vô cùng rõ ràng, “Không cần suy nghĩ nhiều, bệnh này có thể trị khỏi,Từ tướng quân đã cho người đi chuẩn bị được liệu, chỉ cần chúng ta kê đớn thuốc và điều trị tốt là có thể khỏi hắn, bây giờ

ngươi đi theo người kia, hắn sẽ mang ngươi đến nơi mà ngươi phải ở đó điều trị mấy ngày.”

”Không thể trở về doanh trại của ta sao?”

”Tạm thời thì không thể, nơi đó không sạch sẽ, sau khi xử lý sẽ cho các ngươi trở về sinh hoạt tiếp, chỉ cần mấy ngày là có thể trở về.”

Thái độ của Trang Thư Tình rất tốt, ngữ khí lại ôn hòa chân thành, khiến cho người bệnh cảm giác như đây cũng chỉ là một căn bệnh nhỏ

không có gì đáng lo ngại, chĩ cần uống thuốc và điều trị vài ngày là có thể

tốt lên, vì vậy Trần Nhị rất yên tâm rời đi.

Đúng là một người đơn thuần dễ lừa Trang Thư Tình nghĩ.

Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch đại công tử đang tựa lưng nhìn nàng, chỉ cần nàng quay người lại liền có thể lập tức thấy được hắn.

Này nam nhân này đang dùng thân thể của hắn cho nàng một chỗ dựa lưng, mỗi khi nàng dựa vào đều sẽ điều chỉnh tốt cỡ thể giúp nàng có thể

thoải mái.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 97: Yêu Đi

Số người quá nhiều, Trang Thư Tình không dám trì hoãn, tốc độ cũng dần nhanh hơn.

Lưu Thanh Quân dù sao tuổi tác cũng đã lớn, phải ngồi viết một lượng thông tin lớn cũng hơi quá sức.

Cũng may có Hội Trình Kha, dược liệu của hắn không phải lập tức có thể chuẩn bị đầy đủ, hiện tại nguyên liệu làm thuốc còn chưa tới, vừa lúc hắn cũng cảm thấy hứng thú với cách chữa bệnh của Trang đại phu.

Hắn vốn là một người thích đi theo đường tắt, trong khi người khác cảm thấy dùng thạch anh để chữa bệnh là một chuyện hoang đường, thì trong đầu hắn lại nghĩ, sao không thử một chút để xem tác dụng của nó như

thế nào?

Dù sao hắn cũng đã suy nghĩ kĩ, đến lúc đó nhất định phải đi xem, cho dù bị nói là kẻ nhìn lén cũng được.

”Trình Kha, ngươi tới ghi lại, ghi giống theo cái này, tay ta có chút mỏi, nghỉ một lát rồi thay cho ngươi.”

Trình Kha nhìn lướt qua một chút, nhất thời cảm thấy phương pháp ghi chép này thật sự quá tốt, không những có thể nhanh chóng nhìn ra điểm khác nhau của mỗi người khi mắc bệnh, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian.

Lưu Thanh Quân xoa xoa cổ tay, vừa nhẹ giọng trấn an người kế tiếp.

https://thuviensach.vn

”Không phải ôn dịch, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần uống thuốc sẽ

tốt, không phải bệnh truyền nhiễm nào cũng đều là ôn dịch.”

”Kế tiếp.”

Cứ lặp lại như thế, hàng người xếp hàng dần dần cũng hết, nhưng ngữ

khí vẫn như lúc đầu, không có nữa phần biến hóa.

Lưu Thanh Quân cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn nhiều, những người đến sau cũng không có ai bị bệnh.

Bạch Chiêm đã uống vài ngụm nước, nhìn Thư Tình liên tục thay khẩu trang, đã sắp một canh giờ, những người bên cạnh đều nhận ra được giọng của nàng không còn trong trẻo như ban đầu.

Trần Nguyên vẫn luôn giúp đỡ những chuyện vụn vặt bên ngoài đột nhiên bước vào trong trướng, tiến lên nói, “Nồi chưng rượu đã bốc hơi.”

Xem xong bệnh án trong tay. Trang Thư Tình ra hiệu tạm dừng, đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa hỏi, “Sư phụ làm rượu đến chưa?”

”Đã đến, Từ tướng quân sợ rằng không đủ nhân lực lên đã mời ba người đến.”

”Cũng tốt.” Nồi hơi đặt ở nơi thường ngày thao luyện binh lính, bên cạnh còn đặt không ít vại rượu, đi từ xa đã nghe thấy được hương rượu, trên mặt cả ba người đứng đó đều có chút bất an.

Trang Thư Tình nếm thử rượu, đoán chừng chỉ có hai mươi độ, “Phiền toái ba vị sư phụ này đem tất cả rượu ở đây đều nấu hết. Chỉ để lại lớp rượu đầu, những phần khác đều đun hết.”

Không phải dùng để uống, mà dùng vào mục đích khác, vì vậy nhất định phải nấu nhanh, nhanh nhất là bao lâu rượu mới được nấu xong?”

https://thuviensach.vn

”Chỉ cần đủ củi lửa. Rất nhanh rượu sẽ có thể nấu xong.”

”Từ tướng quân, trong doanh trại có đủ củi để nấu hết số này không?”

”Không thiếu, ta lập tức cho người đến hỗ trợ, những chai rượu này lấy ra để dùng làm gì?”

”Tất cả mọi nươi trong doanh trại đều phải dùng rượu nóng chà lau qua một lần, nếu có thể, cho dù là vách tường, phòng ở, bất lỳ ngõ ngách nào đều phải tưới lên một ít rượu.”

Từ Công Mậu nhìn quanh doanh trại không thấy điểm cuối, một nơi lớn như vậy chỉ dùng để đổ rượu lên, như vậy phải dùng hết bao nhiêu...

”Nhất định phải làm như vậy. Từ tướng quân, bằng không bệnh này sẽ

không trừ được gốc, một nồi này đúng là có chút không đủ nhưng nấu dần cũng sẽ hết, đá thạch anh đã tìm được chưa?”

”Ta cũng đang muốn nói đến chuyện này, dùng bột phấn có được không?”

”Có thể, như vậy lại càng tiện, ta nhớ là có nhìn thấy lá thông ở trong núi, phiền toái Từ tướng quân phái người đi hái về, càng nhiều càng tốt.

Trước dùng lá thông nấu nước, nấu đến khi nào có màu xanh biếc thì cho bột thạch anh vào, còn một vấn đề quan trọng nữa, đã nấu muối ăn với nước vo gạo chưa?”

”Đã cho người nấu, phải nấu bao lâu?”

”Một canh giờ.” Nhìn những bộ quần áo được ở quân doanh, Trang Thư nói:“Cho bọn họ tắm mới nước vo gạo, nhất định phải chú ý, người đã tắm không được tiếp xúc với người chưa tắm, xiêm y cũng không được mặc chung, những bộ nào đã mặc rồi cũng đều giặt chung với nước vo gạo, https://thuviensach.vn

hôm nay trời nắng, sau khi giặt xong thì đem ra phơi, lấy một kiện mặc trước đi, chỉ phơi một ngày thì không đủ, tốt nhất là nên phơi ba ngày.”

Từ tướng quân đều ghi nhớ trong lòng, thấy Trang Thư Tình cũng không có phân phó gì thêm, Từ tướng quân cũng không ở lại lâu, nói: “Đã không còn sớm, ta đã để người nhà đưa đồ ăn sạch sẽ đến đây, Trang đại phu đi ăn một chút...”

”Không cần.” Tiếng nói vừa dứt, Bạch Chiêm liền ôm lấy người đi ra khỏi doanh trại.

Gỡ khẩu trag và bao tay xuống, Trang Thư Tình dùng rượu rửa tay, lại để Bảo Châu dùng khăn vải tẩm rượu lau qua xiêm y trên người nàng một lần rồi mới lên ngựa.

Hai nha hoàn vẫn đang túc trực bên trong xe ngựa lập tức mang đồ ăn nóng hổi lên, Trang Thư Tình cũng không câu nệ, nàng cũng đả mệt muốn chết, có Bạch Chiêm ở bên cạnh gắp thức ăn, đầu Trang Thư Tình cũng không ngẩng lên, nhanh chóng ăn hết mấy chén cơm.

Sau khi ăn xong lại bị Bạch Chiêm mạnh mẽ bắt phải nghỉ ngơi mấy khắc cho lại sức, Trang Thư tình mới có thể tiếp tục công việc.

Tuy rằng phạm vi bệnh rất lớn, nhưng doanh trại cũng không có gì nhiễu loạn, điều này khiến cho Từ Công Mậu nhẹ nhàng thở ra.

Hương rượu, hương thuốc tràn đầy doanh trại, trời dần tối, người đến tắm rửa cũng ngày càng nhiều, Từ Công Mậu chỉ mong rằng những biện pháp của Trang đại phu có thể hữu dụng.

”Rượu cũng được, nước cũng được, đều phải tiếp tục, buổi tối không cần nghỉ ngơi, không cần tắt lửa, để binh lính thay phiên nhau tắm rửa, buổi sáng ngày mai ta lại tới.” Cổ họng Trang Thư Tình lúc này đã vô cùng đau https://thuviensach.vn

đớn, một tiếng cũng không phát ra được, bị Bạch Chiêm mạnh mẽ kéo lên xe ngựa rời đi.

Bạch Chiêm đang còn muốn càm ràm vài câu, nhưng nhìn thấy nang muốn ngủ, nhất thời đau lòng nàng cả ngày hôm nay mệt mỏi nên liền để

cho Thư Tình ngủ say, ngay cả lúc xuống xe ngựa cũng rất nhẹ nhàng ôm Thư Tình đi xuống.

Rất lâu rồi Trang Thư Tình mới vất vả như vậy, cho dù là kiếp trước hay kiếp này.

Bệnh tình trong quân doanh cứ thế kéo dài đến sáu ngày.

Trang Thư Tình cũng chỉ có thể tận lực không nói khi không cần thiết, vì vậy mới không bị mất giọng.

Nhưng sáu ngày sau, Trang Thư Tình lại vì cao hứng mà đã quên mất cổ họng của mình cần được nghỉ ngơi, “Tình huống đã chuyển tốt, cũng không còn nghiêm trọng như lúc trước, chỉ cần tắm thêm vài ngày, sau này chú ý giữ gìn vệ sinh, thuốc vẫn phải tiếp tục uống, những nơi nghiệm trọng bị thối rữa đều phải cắt bỏ, không được ăn mặn, cứ theo phương thuốc cũ mà sắc, phải nhớ nhất định chú ý đến vệ sinh, bây giờ chưa phải lúc có thể lơi lỏng.”

Mấy đại phu kia đều nhẹ nhàng thở ra, Trang đại phu mỗi ngày có thể

về nha, nhưng từ khi bọn họ tiến vào quân doanh liền chưa được đặt chân ra ngoài, hiện giờ cuối cùng cũng có thể về nhà.”

Lưu Thanh Quân cười nói: “Mặt trời mỗi ngày đều rất tốt, ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta.”

Những đại phu khác cũng cười, tuy rằng bọn họ không giúp được gì nhiều, những vài ngày ở chung cũng khiến cho bọn họ thân cận lên không ít, thái độ với Trang Thư Tình cũng không còn tâm lý đối địch như trước, https://thuviensach.vn

người như Trang đại phu, quả không người nào tìm được lý do để mà chán ghét, tôn kinh trưởng lão, từ đầu tới đuôi đều không có nửa phần bất kính, vô cùng tận tâm tận lực với bệnh nhân, cùng là đại phu, cùng chữa bệnh cứu người, tuy rằng sau này bọn họ cũng có thể thay thế vị trí của Trang Thư Tình để chuẩn bệnh, nhưng ân cần khuyên nhủ, trấn an bệnh nhân, cho dù nàng không nói được nhưng sự quan tâm đó ai cũng có thể nhìn ra được, những thứ này, đều đã đủ chứng minh hết thảy.

Lúc trước bọn họ không phục, những lần này Trang đại phu thật sự

phải khiến bọn họ lau mắt để nhìn nàng lại một lần.

Bạch Chiêm đứng ở trước cửa sổ, nhìn Trang Thư Tình bị mọi người vậy xung quanh hỏi han, ánh mắt dần nhu hòa xuống, nhưng lời nói ra nửa phần cũng không khách khí, “Cho người truyền lời, tin tức những ngày nay không được truyền ra ngoài cho bất kì ai, bọn họ không thể biết chuyện xảy ra nhanh như vậy, như vậy sẽ không tiện cho việc điều tra của người mình.”

Từ Công Mậu cười khổ, “May là có công tử giúp đỡ, bằng không sự

tình sợ rằng sẽ không yên ổn được như hiện tại.”

”Nếu không phải Thư Tình không thể khoanh tay đứng nhìn, ta cũng lười đi quản.” Bạch Chiêm quay đầu nhìn hắn, hai tay ôm ngực dựa ở trên song cửa, vẻ mặt lạnh lùng, “Chỉ vì ngươi vô năng mới khiến nàng đến hiện tại vẫn không thể nói được, nếu không phải bọn họ được nàng trấn an mới có thể yên lòng không rối loạn, những người đó sẽ đem nước khuấy đục đến mức nào? Đến lúc đó chưa nói đến sẽ cứu được bao nhiêu người, trách nhiệm này, tất cả ngươi đều phải gánh.”

Bạch Chiêm cười lạnh, “Chỉ vì một chút lợi nhỏ mà bọn họ muốn ta phải đi gánh trách nhiệm của hoàng tử, nếu một ngày xấu trời ta thực sự

ngồi lên vị trí đó, bọn họ nghĩ rằng hơn phân nửa nhân số quan lại trong triều đình còn có thể đạp vững chân trên mặt đất, một đám phế vật.”

https://thuviensach.vn

Từ Công Mậu chỉ có thể cười khổ, đôi khi hắn thật rất mong rằng vị

hoàng tử này có thể ngồi lên vị trí kia, trừ bỏ tính tình của hắn không tốt cùng với mỗi ngày bọn họ sẽ phải sống trong căng thẳng, thì những chuyện rối loạn như thế này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.

”Những người đó gây liên lụy khắp nơi, công tử tính toán phải xử lý như thế nào?”

”Việc này tự ta có sắp xếp, ngươi không cần quản.”

Cuối cùng bọn họ cũng không cần phải về nhà trễ, bệnh tình đã chuyển biến tốt, Trang Thư Tình vô cùng vui vẻ, ngay cả nói chuyện cũng mang theo ý cười, “Ta đến tiệm rượu mua một ít rượu về nấu, còn nói về

sau sẽ đến chỗ của hắn mua, tất cả đều là thứ tốt, rất nhiều chỗ có thể dùng được.”

”Ừm.”

”Chỗ của Liễu Tam mỗi ngày cũng chỉ có thể vội vàng nhìn thoáng qua, nhân dịp hôm này còn sớm chúng ta nhanh chóng đi Liễu gia, nếu lúc về còn sớm thì sẽ đến xem cho Từ tiểu thư.”

”Được.”

”Mấy ngày nay Niệm Niệm vô cùng mất hứng, tuy Thư Hàn không nói, nhưng đệ ấy cũng không thích khi về nhà mà không thấy ta về, không biết sẽ còn lo lắng đến chừng nào.”

”Ừm.”

”Trong lòng chàng có tâm sự sao? Hay không thích ta làm như vậy?”

Bạch Chiêm ngẩng đầu chống lại tầm mắt nghiêm cẩn của nàng liền biết thái độ của mình khiến nàng hiểu lầm, trên mặt mang theo ý cười mềm https://thuviensach.vn

mại, “Ta không phải đang trả lời có lệ với nàng.”

”Có phải lại phát sinh chuyện gì không?”

Thực mẫn cảm, Bạch Chiêm ngồi lại gần nàng một chút, nói cho nàng biết sự thật, “Việc này có liên quan đến Đổng gia, ngoài Đổng gia ra thì tạm thời chưa tra rõ được những người có liên quan đến, nhưng Đổng Minh Đức nhất định chạy không thoát.”

Một hồi lâu Trang Thư Tình cũng không nói gì, người mà nàng tức giận vì đã gây ra chuyện lớn như vậy trong quân doanh thế nhưng lại là Đổng gia, nguyên nhân khiến mấy ngày nay nàng liều mạng cứu người thế

nhưng lại từ Đổng gia!!!

Ôm lấy thân thể đang tức giận đến phát run của Trang Thư Tình, Bạch Chiêm hôn hôn đỉnh đầu nàng, “Không chỉ Đổng gia, theo ta tra được, hình như còn có Từ gia, Thư tình, Đổng gia không có bất kỳ quan hệ nào với nàng, nàng gán ghép bọn họ với chính mình.”

”Ta cứu, chính là người mà bọ họ làm hại, đúng là vô sỉ bại hoại.”

Thanh âm của Trang Thư Tình khàn khàn, nghe như nấc lên.

Bạch Chiêm tuy không biết bại hoại là gì, nhưng cũng biết là không phải lời gì hay, vỗ vỗ sống lưng người trong lòng: “Lúc nên nhận người thân bọn họ không tới, hiện tại thì cũng không cần nhiều thêm ra mấy người thân thích để làm gì.

”Sự tình sẽ không đơn giản như vậy.” Trang Thư Tình nhắm mắt, thống khổ lắc đầu, “Bọn họ đã biết quan hệ của ta và chàng, như vậy nhất định sẽ lời dụng triệt để, nếu chàng không giúp bọn họ, đến lúc đó nếu Đổng Minh Đức vô sỉ công khai thừa nhận quan hệ của tỷ đệ chúng ta để

mượn chàng làm núi dựa thì phải làm sao bậy giờ? Với ta thì không sao, không ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng về sau Thư Hàn còn phải đến trường https://thuviensach.vn

thi, bọn họ chắn chắn rằng ta không thể mặc kệ tiền đồ của đệ đệ, bọn họ

biết chắc tử huyệt của ta...”

”Yên tâm, có ta.” Vỗ nhẹ lừng nàng, Bạch Chiêm dịu dàng nói, nhưng trong lời lại vô cùng lại kiên định, khiến trong lòng Trang Thư Tình cũng không còn hoảng như trước.

Kỳ thực nàng biết, biết nam nhân trước mắt hiện đang cảm thấy nàng mới lạ, chắc chắn sẽ không mặc kệ nàng.

Trang Thư Tình ngươi thật vô sỉ.

Trang Thư Tình thầm đánh bản thân một bạt tai.

Muốn yêu một người nam nhân như vậy rất dễ dàng, nếu yêu hắn chính là báo đáp mà nàng có thể cho hắn, vậy yêu đi, mặc kệ kết cục như

thế nào, ít nhất nam nhân này đáng giá để nàng yêu.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 98: Thánh Chỉ Đến

Sau khi biết được người đã về nhà, nhưng đã ba ngày liên tiếp hắn đến tìm lại không gặp được người, Đổng Minh Đức liền nổi giận, quăng vỡ

chén trà quay đầu trở về.

Vừa về nhà lập tức hắn liền viết thư cho đại ca, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất khiến hai tỷ đệ nhận tổ quy tông, nếu như tiếp tục kéo dài thêm nữa, sợ là sẽ có biến.

Chuyện lần này lan đến phạm vi quá lớn, nếu không có Bạch công tử

đứng ra, toàn bộ Đổng gia sợ là không ai thoát khỏi tội Chỉ cần nghĩ tới chuyện này bị lan ra ngoài, toàn thân Đổng Minh Đức liền đổ mồ hôi lạnh, có chút hối hận lúc đó không nên tham gia chuyện kia chỉ vì chút lợi nhỏ, nếu chuyện này đã bị biết được hắn thật không dám nghĩ đến hậu quả, có một số việc, cho dù là bên trên ngầm đồng ý, nhưng tuyệt không thể để cho tình trạng xảy ra quá mức nghiêm trọng.

”Như vậy sợ là sẽ chọc giận hắn, thật sự không sao?” Liên quan đến Thư Hàn nên Trang Thư Tình cảm thấy có chút không yên, nếu như chỉ là một mình nàng, dù là cá chết lưới rách nàng cũng dám.

Bạch Chiêm vừa đưa trà cho nàng vừa nói: “Phụ thân đã biết chuyện của tỷ đệ nàng, còn từng có ý muốn hai người các nàng trở về Đổng gia, để

đến khi nàng và ta thành thân còn có thể phát huy chút tác dụng của bọn họ, lúc đó ta nói nàng không về, hiện tại chuyện phát sinh như vậy, hắn chắc chắn sẽ không cho bọn nàng chịu liên lụy, Đổng gia không chiếm được lý, https://thuviensach.vn

tuy có huyết thống quan hệ nhưng chưa từng nuôi, chưa từng dây, có lợi lập tức muốn đến chiếm, sự tình bể ra lại muốn kéo hai người xuống nước, từ

điểm này suy ra, phụ thân cũng không muốn con dâu ngài dính dáng gì đến họ.”

Buông ấm trà, Bạch Chiêm mang theo ý cười nhìn về phía nữ tử vẫn còn mang theo vẻ u sầu, ở trước mặt nàng, lời hắn nói đều dài hơn rất nhiều, “Trước kia phụ thân không có ác cảm gì với hai tỷ đệ nàng, hiện tại biết chuyện nàng làm, ngài sẽ càng thêm thưởng thức cách hành sử và con người của nàng.”

Nếu bọn họ thực sẽ thành thân, vị phu thân trong miệng hắn sớm đã coi nàng là con dâu? Trang Thư Tình có chút không được tự nhiên vén phần tóc đang xõa bên thái dương ra sau tai, thấp giọng than thở, “Môn không đăng, hộ không đối. Không ghét bỏ ta đã là tốt rồi.”

Niết niết vành tai, Trang Thư Tình tò mò hỏi Bạch Chiêm về điều nàng vẫn luôn thắc mắc, nhưng từ trong đáy lòng, Trang Thư Tình có chút lo sợ điều nàng đoán là thật, “Là chỉ ở trong doanh trại của Từ Công Mậu mói xảy ra vấn đề hay là các nơi khác cũng...”

Bạch Chiêm buông tầm mắt xuống, “Bên người Từ Công Mậu có nội gián, tin tức bị lộ, đối phương đã có đề phòng. Hiện tại tra ra đã chậm, phải chờ một chút. Hẳn là hai ngày nữa sẽ có tin tức truyền đến.

”Nếu như không có vấn đề, đối phương sẽ không ngăn cản người của ta đến điều tra, doanh trại bọn họ đều căn phòng nghiêm ngặt như vậy, ta ngược lại thấy có chút không ổn.” Nhưng mà dù biết là không thỏa đáng.

Nàng cũng không còn cách nào khác, nàng không phải người cầm quyền, không thể ra lệnh cho bất kì ai, cho dù nàng có tâm, có cách trị được loại bệnh này, nhưng đối phương không cho, nàng cũng không còn cách nào.

Chờ đợi luôn là cảm giác khiến người ta bất an.

https://thuviensach.vn

Biết tỷ tỷ nhiều ngày nay trong lòng luôn có việc, Trang Thư Hàn nói một tiếng với tiên sinh, mấy ngày nay đều trở về nhà sớm hơn mọi khi.

Đi được nửa đường liền bị người chặn lại, hắn cũng sớm nghĩ tới. Trên thực tế, Đổng Minh Đức lại đến sớm hơn so với dự đoán của hắn.

”Thư Hàn, ta là nhị cữu của con, tỷ tỷ con cũng đã từng nói với con rồi chứ?”

Theo như sự quan tâm của Trang thư Hàn đối với đệ đệ, hộ vệ bên người hắn cho tới bây giờ không ít hơn bốn người, hơn nữa Minh Nguyệt cũng vô cùng lợi hại, Đổng Minh Đức căn bản là không thể tới gần hắn.

Ý bảo bốn người thối lui, Trang Thư Hàn xuống ngựa, bên người có Minh Nguyệt đi theo hắn, “Tỷ tỷ đúng là có từng nói qua, những mỗi ngày ta đều đi học sớm, về nhà trời đã tối muộn, không nghĩ tới hôm nay lại được gặp nhị cữu ở đây.”

”Gặp được là tốt. Con đúng là rất tài giỏi, như thế nào, khì thi lần này đã chắc chắn chưa? Nếu lần này lại tiếp tục đỗ đầu như vậy sẽ là ba lần liên tiếp rồi.”

”Tỷ tỷ nói chỉ cần ta tận lực làm hết khả năng của mình là tốt rồi, không cần quá sức.”

”Tỷ tỷ con coi sóc việc trong nhà, không nhìn xa được như vậy, nếu bằng vào độ tuổi hiện tại mà có thể lấy được ba giải nguyên liên tiếp, về

sau con đường làm quan sẽ không có giới hạn, chuyện này liên quan đến cả

đời của con, sao có thể không lo lắng tới.”

Thư Hàn cũng không tiếp lời, “Mấy ngày nay tỷ tỷ có chút khó chịu, nếu nhị cửu không có chuyện gì, Thư Hàn xin được cáo lui trước.”

https://thuviensach.vn

”Thế nào? Tỷ tỷ ngươi bị bệnh? Trách không được mấy ngày nay đến cửa cũng không thấy gặp mặt” Câu nói phía sau cơ hồ là ngậm luôn trong miệng, nhưng Trang Thư Hàn đứng gần đó vẫn nghe được rõ ràng, biết tỷ

tỷ đối với Đổng gia là loại thái độ gì, Trang Thư Hàn cũng không muốn khách sáo với hắn,tiếp nhận dây cương từ tay Minh Nguyệt xoay mình lên ngựa, “Thư Hàn cáo lui.”

Như vậy liền đi rồi? Lời hắn còn chưa nói ra a! Nhìn theo mấy người đã đi xa, Đổng Minh Đức giống như ăn phải một nắm hoàng liên (*), mặt nhìn có chút vặn vẹo.

(*) Hoàng liên: Một loại thuốc đông y, rất đắng.

Hắn không ngốc, lăn lộn trong giới quan trường mấy chục năm, sao hắn có thể không nhìn ra đôi tỷ đệ này đối với hắn chỉ có đề phòng và không thân cận, hắn cũng không muốn mang mặt nóng đi dán mông lạnh, nhưng tình huống hiện đã ngoài dự đoán của hắn.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đã cho người làm y như

phương pháp của bọn họ nhưng không có chuyển biến gì lớn, phạm vị bệnh còn có xu thế dần lan rộng, nếu như tiếp tục như vậy, chuyện bên trong sợ

là không có cách che dấu.

Nếu không có Bạch công tử đứng ra dàn xếp, sự tình sẽ càng thêm trầm trọng.

Đáng tiếc, hắn tính tới tính lui lại vô tình bỏ qua một mấu chốt quan trọng nhất của vấn đề, đó là sự tồn tại của Trang Thư Tình, nếu không phải nàng để bụng chuyện này, Bạch Chiêm cũng lười quản.

Theo ý của hắn, nếu đã ngồi được vị trí tốt mà không làm được việc của mình, đó cũng là do ngươi không đủ khả năng, khả năng đã không đủ, thì cũng nên nhường vị đó cho người thích hợp hơn.

https://thuviensach.vn

Hai ngày kế tiếp, Hoàng đế tự mình chấp bút viết xuống một đạo thanh chỉ, cho người ra roi thúc ngựa đưa đi khắp nơi, một bản thánh chỉ

trong đó cho điều mười vị y nữ trong cung đến làm việc cho Trang Thư

Tình

Người đến đưa ý chỉ là tổng quản công công bên người hoàng thượng, hắn không như bình thường tuy đọc thánh chỉ, mà trực tiếp dâng hai tay đưa đến cho Trang Thư Tình, “Phụng mệnh hoàng thượng, để cô nương tự

xem.”

Đây không phải là muốn ép buộc nàng chứ? Trang Thư Tình đang còn suy nghĩ không biết có nên quỳ lạy tiếp nhận thánh chỉ hay không, nàng không phải cổ nhân, tạm thời chưa có thói quen phải quỳ xuống.

Minh hoàng ngọc trục thánh chỉ, Trang Thư Tình nhìn chữ viết nho nhả trên thánh chỉ, dù chỉ là chử viết cũng mang theo duệ ý, phảng phất như có thể nhìn ra được lúc đó hoàng đế vô cùng tức giận.

”Mười vị y nữ này về sau liền theo ta?”

”Vâng, hoàng thượng nói cô nương là người làm nghề y, nếu không có nữ tử giúp đỡ sợ là có chút không tiện, mười vị nữ y này đều đã học y vài năm, rất có bản lĩnh, đều vì cô nương sử dụng.”

Hoàng thượng thật sự rất hiểu tâm ý của nàng, hiện tại người nàng cần không đủ dùng, nếu như có mười vị nữ y này giúp sức, nàng hoàn toàn có thể mở được cả một y quán.

Ánh mắt Trang Thư Tình sáng lấp lánh nhìn về phía Bạch Chiêm,

“Người có thể giúp đỡ một tay, ta nghĩ muốn mở một y quán.

”Để ta cho người chuẩn bị.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình liên tục gật đầu, Bạch Chiêm thấy nàng như vậy trong lòng có chút vui vẻ, hắn nhìn ra được nàng rất thích y thuật, bình thường sẽ

không thể nhìn thấy bộ dáng này của nàng.

Ôn công công nhìn vẻ mặt mang ý cười của Bạch công tử còn tưởng mình hoa mắt, trừng mắt nhìn lại, hóa ra hắn không nhìn lầm, công tử thực đang cười.

Vài năm nay hắn cũng thấy được hoàng thượng ban thưởng cho công tử biết bao nhiêu bảo bối, hàng năm đều theo hoàng thường đến Hội Nguyên Phủ ở lại mấy này cũng biết được tính cách lạnh lùng của vị công tử này như thế nào, nhưng một Bạch công tử trong mắt mang theo nhu tình, trên mặt lại tràn đầy ý cười, hình ảnh này đúng là chưa từng nhìn qua.

Về sau nhất định phải càng thêm cung kính với vị Trang cô nương này mới được.

Chỉ quan sát thôi cũng biết, thái độ của hoàng thượng đối với Bạch công tử, không phải bất kỳ vị hoàng tử nào cũng có thể so sánh.

”Phụ thân còn nói thêm chuyện gì nữa không?”

”Có, hoàng thượng đã hạ lệnh nghiêm tra việc này, nếu như bệnh ở

những chỗ không không thể không chế, còn phải nhờ cô nương ra tay chẩn trị.”

Nhất thời cái gì ôn hòa tươi cười trên mặt Bạch Chiêm đều biến mất không còn, “Ba vạn người ở Hội Nguyên Phủ đã ép nàng mệt mỏi mấy ngày, ngay cả lời cũng không nói được, những nơi khác cộng lại là bao nhiêu? Không đi.”

Ôn công công cười khổ, xin giúp đỡ nhìn về phía Trang Thư Tình.

https://thuviensach.vn

”Được rồi, không nên nói như vậy với trưởng giả.” Không nặng không nhẹ nói một câu, ngay khi Ôn công công cho rằng chuyện đã thành, thì Trang Thư Tình lại nói ra một câu, “Bạch công tử nói không sai, ta chỉ có một người và một đôi tay, nhiều người như vậy ta cứu không hết, nhưng mà ta sẽ đem phương pháp trị liệu viết ra rõ ràng, nhọc công công chuyển gấp cho người cần dùng.

Cười cười, Trang Thư tình lại nói: “Ta là đại phu, tuy rằng cứu người là trách nhiệm của ta, nhưng ta cũng là một nữ nhân, cũng sẽ ích kỷ, Hội Nguyên Phủ còn có bệnh nhân của ta, gần đây tình huống của bọn họ còn chưa chuyển tốt, người nhà ta ở đây, ta không thể xa bọn họ, trừ phi là chuyện quan trọng, nếu không ta không muốn rời đi Hội Nguyên Phủ.”

Ôn công công trầm mặc một lát, không có tiếp tục cưỡng cầu.

Cô nương này tuy rằng thiện tâm, nhưng không yếu đuối.

Trong tay có hơn mười vị nữ y, Trang Thư Tình quả thực cao hứng muốn chết, sau khi kiểm tra trình độ y thuật của các nàng xong mới dần tỉnh táo lại, kĩ năng phân biệt dược liệu là hạng nhất, bắt mạch cũng là hạng nhất, nhận biết hiệu vị trên người cũng vô cùng chuẩn xác, nhấn một cái vô cùng khớp, những bệnh trạng và chứng bệnh nhẹ cũng có thể nói ra rõ ràng lưu loát,ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác.

Mặc kệ là ngự y trong cung, hay đại phu dân gian cũng chưa từng coi trọng nữ y, không học được hết những chứng bệnh khó cũng là chuyện bình thường.

Trang Thư Tình tự an ủi bản thân.

Hai người đứng đầu chúng nữ y là Hạ Mạn và Hạ Trân nhìn nhau, Hạ

Mạn cẩn thận hỏi, “Có cái gì không ổn sao ạ?”

https://thuviensach.vn

”Hả? A, không có, ta, chỉ nghĩ tới chút chuyện khác.” Trang Thư Tình nhìn mấy người, không sao, nắm chắc các huyệt vị và mạch tượng là tốt rồi, cái gì không biết nàng có thể dạy, “Rời khỏi phú quý trong cung để

theo ta, các ngươi có bằng lòng hay không?”

Cho dù là nguyện ý hay không, chưa từng có người hỏi các nàng vấn đề như vậy, lúc này mười người đều không nghĩ ra được nguyên do vì sao, Hạ Trân nhìn ra được, nàng không phải là một vị chủ tử nóng tính, cản đảm cũng tăng thêm, đáp lời nói: “Hoàng thượng ban chúng ta cho tiểu thư thì chính là người của tiểu thư, không có gì không bằng lòng.”

Cũng đúng, ở cổ đại không có nhân quyền, Trang Thư Tình cũng không rối rắm nhiều về vấn đề này, vỗ tay một cái liền nói, “Y thuật của ta không giống người khá, nếu các ngươi nguyện ý học, ta tất sẽ dốc lòng dạy dỗ, nếu như không đồng ý cũng không sao, sắp tới ta sẽ mở một y quán, tất sẽ có đất cho các ngươi dụng võ, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp mời thêm mấy vị đại phu đến, để bọn bọ dạy cho các ngươi cách chuẩn bệnh, chữa trị

với những căn bệnh khó, sẽ không để các ngươi nhàn rỗi.”

Về phần trung tâm gì đó, Trang Thư Tình không lo lắng, hoàng thượng đưa các nàng cho mình, nói cách khác chính là giao sinh tử của bọn họ cho nàng, mặc nàng định đoạt, bởi vì có liên quan đến hoàng quyền nên so với đi ra ngoài mua người Trang Thư Tình rất yên tâm sử dụng bọn họ.

Mà mười vị nữ y có chút ngốc lăng.

Để các nàng chẩn bệnh? Chúng đại phu không phải đều nói, nữ nhân đều không được việc sao? Chỉ cần học nhận biết được liệu, phân loại và mạch tượng là có thể?

”Các ngươi tạm thời ở lại chỗ này của ta, đúng rồi Bạch Chiêm, y quán phải có một hậu viện, tốt nhất là nên lớn một chút, đến lúc đó các nàng sẽ phải ở tại nơi đó ta tính toán ở trong y quán làm thêm mấy căn https://thuviensach.vn

phòng, về sau có người cần giải phẫu cứ đưa họ đến đó, như vậy cũng phải cần thêm phòng bệnh và giường, không thể quá nhỏ, tiền không cần một mình chàng gánh vác, chỗ này của ta còn rất nhiều.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 99: Một Phong Thư

Việc này Bạch Chiêm không có cứng đối cứng với nàng, Thư Tình muốn dựa vào thực lực của mình để làm, chứ không phải tất cả mọi chuyện đều dựa vào hắn, hắn hiểu!

Không chỉ có bạc, hắn còn rất nhiều phương pháp khác để giúp nàng, xem ra tháng sau đã bắt đầu có thể mở rộng quy mô của cửa hàng ra sáu phủ thành, dù sao hiện tại nàng cũng không để ý nhiều đến chuyện cửa hàng, chỉ biết là chuyện làm ăn trong cửa hàng ngày càng tốt, bạc mỗi tháng kiếm được đều tăng lên, dù có tăng thêm một chút nữa cũng không xảy ra chuyện.

Ầm thầm khen ngợi chính mình trong lòng, tâm tình Bạch Chiêm vô cùng tốt, bắt đầu đi an bày mọi chuyện, hăn phải hỏi Trần Nguyên một chút, xem trong mấy căn nhà của hắn có căn nào phù hợp với yêu cầu của nàng không, dù sao thì nhà của mình cũng an tâm hơn một chút Không biết thế nào mà chuyện Trang Thư Tình tính mở y quan nhiều người đều đã biết.

Liễu Tri Quỳnh ngoài việc còn sốt nhẹ thì cũng không có triệu chứng gì khác, miệng vết thương dần chuyển tốt, mấy ngày nay cũng không có chuyện gì khiến tâm tình nàng nhiễu loạn, điều này khiến cho miệng vết thương trên bụng tốt hơn rất nhiều.

Sau khi kiểm tra xong, Liểu Tri Quỳnh để người khác lui ra, một mình nói chuyện với Trang Thư Tình.

https://thuviensach.vn

Hai vị nữ y đi theo Trang Thư Tình tuy trong đầu vẫn còn đang hiện lên hình ảnh đáng sợ của miệng vết thương nhưng vẫn kịp tỉnh táo lại, thức thời lui ra ngoài.

Người từ trong cung ra ngoài cùng là người hiểu biết quy củ, nếu không tự ép mình hiểu thì cũng không sống được lâu.

”Tính mở y quán ở nơi nào? Chủ thành hay nội thành?”

”Tỷ biết? Tạm thời thì chư tìm được nơi thích hợp, muội nghĩ sẽ mở ở

nơi nào vừa gần cả nội thành và ngoại thành, gần nơi muội ở thì càng tốt, nếu không tìm được nơi thích hợp thì mở ở ngoại thành, chủ thành không thiếu đại phu nhiều kinh nghiệm, nhiều thêm ta cũng không có gì thay đổi.

Dân chúng sinh bệnh, một mình muội không thể chữa hết, những thứ khác muội không thể giúp nhiều, ít nhất thì chuẩn bệnh và bốc thuốc là có thể.”

Trang Thư tình cười. “Dù sao muội cũng không nghĩ là mở y quán để

kiếm tiền, đến lúc đó sợ chỉ làm mệt bản thân.”

Liễu Tri Quỳnh cũng có chút hiểu được tính tình của những người đó, không muốn tiếp tục nói đến chuyện này, đành phải nói sang chủ đề

khác,“Ta khi nhỏ dã dễ sinh bệnh, cho dù hiện tại có tốt hơn đi chăng nữa cũng sẽ không thể gả được như ý, ta cũng không tính gả ra ngoài để chịu khinh bỉ. Tổ phụ thương ta, không ép buộc ta phải nghị thân. Cho dù có trở

thành gái lỡ thì, ta cũng không muốn mỗi ngày ở nhà phơi nắng thêu hoa.”

Mím mím môi, câu nói kế tiếp của Liễu Tri Quỳnh không còn lưu loát như trước, lại có chút như hơi nghẹn ở cổ: “Ta muốn học y thuật với muội.

Muội thấy có được không?”

Trang Thư Tình ngẩn ra, chợt lại bật cười, “Sao mà cả tỷ và Từ tiểu thư đều có suy nghĩ giống nhau như vậy? Lấy thân phận của hai người, cần phải học thứ này để làm gì? Học y không dễ, đừng nói là hai ba năm, cho dù là mười năm cũng khó có thể học thành, đi con đường này có bao buồn https://thuviensach.vn

tẻ không cần muội nói, chính tỷ cũng có thể tưởng tượng ra được, cần gì phải chịu loại khổ sở này.”

”Có công mài sắt có ngày nên kim, những dược thảo cơ bản ta đều nhận biết được. Học y chỉ vì yêu thích của bản thân, những cái khổ cái mệt đó có thể so với những thứ mà mấy năm nay ta thừa nhận hay sao?” Ngữ

khí Liễu Tri Quỳnh thành khẩn. “Thư Tình, ta thật muốn theo muội học y, ta không muốn cả đời mình đều thành cái phế vật.”

Về chuyện Liễu Tri Quỳnh không muốn gả ra ngoài, Trang Thư Tình là người đầu tiên tán thành, thân thể của nàng hiện tuy đã tốt hơn trước rất nhiều, những muốn sinh đứa nhỏ giống như người bình thường là chuyện không dễ dàng. Cho dù miễn cưỡng hoài thai, hậu quả cũng vô cùng khó liệu trước.”

Nhưng cho dù là những gia đình bình thường cũng đều cần có cháu trai để nối dõi tông đường. Huống chi là nhà khá giả, cho dù là thiên khi nhà Liễu gia thì sao, không sinh được con thì tất sẽ không có chỗ đứng tại nhà mẹ đẻ, so với việc gả đi mà không được nhà chồng thừa nhận thì ở nhà vẫn tốt hơn ngàn vạn lần.

Chỉ là việc học y...

”Tỷ thật muốn học y với ta, ta sẽ không quản thân phận của tỷ, càng không cho phép tỷ bỏ cuộc nửa chừng, tỷ suy nghĩ cho tốt rồi nói lại cho ta.”

Không bị từ chối, Liễu Tri Quỳnh vô cùng cao hứng, chẳng sợ hiện Trang Thư Tình mà trả lời cho có lệ, nàng cũng thuận theo đáp ứng, không có tiếp tục mạnh mẽ nói muốn theo Thư Tình học y, nàng không muốn để

Thư tình cảm thấy bản thân quyết dịnh quá vội vàng.

”Từ tiểu thư cũng muốn học y với muội?”

https://thuviensach.vn

”Lúc trước nàng ấy có đề cập qua, tạm thời muội còn chưa đáp ứng, những thứ các tỷ có được đều rất đơn giản những chuyện này không phải đơn giản muốn học là có thể học được.” Trang Thư tình nghĩ nghĩ lại cảm thấy buồn cười, “Chẳng lẽ vì muội cứu hai người nên ngay cả tương lại của hai người cũng phải cùng ta vượt qua? Vậy có phải có hơi quá bá đạo hay không?”

”Liểu Tri Quỳnh cũng cười, “Cũng do ý trời, ai bảo trong thời khắc khó khăn nhất của húng ta muội là người duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua cơ chứ? Không đi theo muội thì đi theo ai bây giờ?”

”Không nói chuyện này với tỷ nữa.” Trang Thư Tình đứng dậy, “Đừng cao hứng quá sớm, thời kỳ nguy hiểm sau phẫu thuật còn chưa có qua, tỷ

đừng quá chủ quan mà buông lỏng việc điều dưỡng thân thể, mấy tháng kế

phải tiếp tục ăn thức ăn lỏng, tận lực ăn ít uống ít, trong thân thể tỷ đã thiếu đi một bộ phận, dù sao vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn, về sau sẽ tốt hơn.”

”Mỗi lần muội đến đều dặn dò một hồi, ta sao dám lỗ mãng, ta cũng không muốn vì không nghe lời cả muội mà phải chịu khổ lần nữa.”

Ra khỏi Liễu phủ, đang định đến Liễu phủ gặp Từ Giai Oánh, nửa đường lại bị người chặn lại, “Trang tiểu thư, lão nhân trong nhà đến, nói nhất định phải gặp ngài.”

Khó có khi Bạch Chiêm không đi cùng, người tới báo tin là Tam Tử.

”Lão nhân? Có phải là người của Khê Thủy Trấn?”

”Không phải, ta nghe như là khẩu âm của kinh đô.” Người kia vô cùng cảnh giác, đều không tin bất cứ ai, mỗi câu nói ra đều là khẩu âm của kinh đô, cách ngắt âm có chút quái dị, công tử gặp được người trước mới phái hắn mời người về.

https://thuviensach.vn

Theo trực giác nói cho hắn biết, người kia khẳng định có vấn đề.

Kinh đô và Trang tiểu thư có quan hệ duy nhất, chỉ có Đổng gia, chỉ là người này, nhìn rõ ràng là không giống Đổng Minh Đức.

”Hạ Mạn, ngươi đi Từ phủ, xem mạch giúp Từ tiểu thư, hỏi nàng xe, có nơi nào không ổn hay không, thay ta xin lỗi một tiếng.”

”Vâng.”

Trở về nhà, vừa xuống xe ngựa đã thấy Trang Thư Mẫn đứng ở cửa chờ nàng.

Mấy ngày nay Trang Thư Mẫn đều thay nàng đi trông coi cửa hàng Đông Thị, có việc để làm. tinh thần của tỷ ấy càng ngày càng tốt, sắc mặt hồng nhuận, mềm mại như có thể nhéo ra nước.

Nhìn thấy người, Trang Thư Mẫn vội tiến đến đón, kéo người vào cửa còn thấp giọng nói với nàng, “Tuy rằng mặc trang phục của nam nhân nhưng ta nhìn ra được là nữ nhân, trên đường đi sợ là chịu nhiều khổ, rõ ràng là mệt vô cùng, nhưng hơi có chút dấu hiệu muốn ngủ nàng liền nhéo dùi để tỉnh táo lại, ta thấy nơi kia sợ là hiện tại đã tím bầm, Tình muội, đây sẽ là người nào a? Có phải không dễ nói chuyện hay không?”

”Muội gặp người thì mới biết được.”

Nói chuyện, hai tỷ muội đã vào chính đường, người đang ngồi trên ghế, thấy các nàng đến lập tức liền đứng lên, nói chưa được nửa câu với Trang Thư Tình, nước mắt liền ào ào chảy xuống.

Trang Thu Tình lúc này mới hiểu được, Mẫn tỷ tỷ nói đã chịu không ít khổ là có nghĩa gì, vị lão nhân này sợ là sắp hỏng mất, chưa kịp tiến lên đã bị nam nhân bên cạnh đỡ lại, nam nhân búi tóc đen, bóng nhẫy, thoạt nhìn cũng rất bẩn, quần áo coi như vừa người, nhưng cũng thật bẩn.

https://thuviensach.vn

Trang Thư tình không có ghét bỏ đến gần, “Lão nhân gia, nghe nói ngài tìm ta.”

”Tiểu thư...” Lão nhân giọng nói nghẹn ngào, lời nói vừa rồi chính là phát ra từ vị lạo nhân kia, “Lão nô... lão nô rốt cục có thể còn sống để gặp ngài!”

Không đợi lạo nhân quỳ xuống, Trang Thư Tình đã nhanh chóng đỡ

lấy người, Bảo Châu Nam Châu tiến lên cùng hỗ trợ, đỡ người ngồi xuống.

”Ngài gọi ta là tiểu thư, ngài là người Đổng gia?”

”Đúng, Đúng vậy, lão nô là người của lão phu nhân, đã từng là vú nuôi của tứ tiểu thư, chỉ là ta không nghĩ tới lão già như ta vẫn còn có thể sống đến tuổi này, mà Tứ tiểu thư lại...”

Như là nhớ lại cái gì, lão phụ vội vàng lau nước mắt, cũng không để ý những người khác vẫn còn ở đây, cởi bỏ một tầng xiêm y, từ bên trong áo lấy ra một phong thư đã có chút nhăn nhúm, “Lão nô đến, để đưa cho ngài phong thư này.”

Trang Thư tình nhận lấy, cũng không vội vàng xem thư liền phân phó nói:“Bảo Châu, Nam Châu, hai người mang ma ma đi rửa mặt, để Dụ

nương tử chuẩn bị chút thức ăn đạm, nhanh chút.”

”Tiểu thư, lão nô không quan trọng, ngài mau đọc thư đi.”

”Chậm một chút cũng không sao, đi thôi.”

Lão ma ma được đỡ đi, nhìn bóng lưng kia, Trang Thư tình mất đi dũng khí mở thư, nàng rất sợ đây là một phong thư cầu tình.

Nàng tự mình hiểu được, bản thân mình cho tới bây giờ vẫn không thể

nào trở thành người vô tình, nàng phải nhớ rõ, đời trước làm cô nhi nhiều https://thuviensach.vn

năm như vậy, ai giúp nàng nàng đều nhớ kỹ, sau này trở thành bác sỹ, những người lớn tuổi đã từng giúp nàng nàng đều cố dành chú thời gian đi kiểm tra cho họ một chút, cho dù những người kia cũng không có thiếu chút tiền này.

Nàng nhớ hết, cho tới bây giờ cũng vẫn mang ơn.

Nàng sợ đây chỉ là một mánh khóe để đánh vào lòng người.

Một cỗ mùi hương lành lạnh truyền đến, người đã được ôm vào lòng, thư trong tay cũng bị lấy đi.

Bạch Chiêm không cần phải cố kỵ, mở thư ra trước mặt Thư Tình, đọc qua vài lần sau đó đưa cho nàng.

Nội dung trong thư không có nhiều, chỉ có đơn giản vài câu, “Gửi cháu ngoại Thư Tình, Thư Hàn, cho dù là chuyện gì xảy ra, cho dù Đổng gia có ai tới, mặc kệ người đó có lấy danh vọng của ai cũng đừng tin tưởng, không cần hai con phải lên kinh, không được để người dụ dỗ, nếu ngoại tổ

phụ và ngoại tổ mẫu chưa gọi các con lên kinh đô, chưa để các con nhận tổ

quy tông thì nhất định các con không được nhấc lên quan hệ với bất kỳ ai, phải nhớ kỹ!”

Thư không ghi tên ai, nhưng từ chữ viết có thể đoán được là nữ nhân viết, mà vị nữ nhân có thể gọi tỷ đệ các nàng như vậy, cũng chỉ có thể là Đổng lão phu nhân.

Không thể tin tường, Trang Thư tình đọc đi đọc lại nội dung trong thư

mấy lần, nâng đầu nhìn Bạch Chiêm, Trong mắt có chút không hiểu, “Sao thái độ của bọn họ lại khác hoàn toàn với Đổng Minh Đức vậy?”

”Ta cho người dùng tốc độ nhanh nhất đi thăm dò tình hình ở kinh đô, tra rõ ràng rố cuộc là chuyện gì xảy ra, xác định độ tin cậy của bức thư

này.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm đi an bày, Trang Thư Tình lại dành mấy tiếng đi nghiên cứu phong thư, theo như nàng đoán, lão phu nhân không tán thành cách làm của Đổng Minh Đức, thậm chí hoàn toàn không muốn bọn họ có bất kỳ

quan hệ gì với Đổng gia.

Rốt cuộc là, hiện tại ở Đổng gia là tình huống gì? Lão thái gia Đổng gia, ngoại tổ phụ nàng thì sao? Là loại thái độ gì?

Khi Bạch Chiêm tiến vào, Trang Thư tình lập tức hỏi: “Lần trước chàng đi kinh đô, có nhìn thấy ngoại tổ phụ không? Ngoại tổ phụ hiện tại là đang bệnh hay lúc trước có từng ra mặt, chàng có biết không?”

”Nghe phụ thân nói qua một câu, Đổng lão gia tử nằm trên giường đã lâu, Đổng gia hiện tại không còn lớn mạnh như trước.”

”Có chút không thích hợp.” Trang Thư Tình cau mày lại hỏi, “Tình huống của Đổng gia hiện tại chàng có biết như thế nào không?”

Bạch Chiêm lắc đầu, “Ta không chú ý nhiều tới Đổng gia.”

Cũng là, người này không cần đề phòng ai cũng không cần cố kị ai, luôn là người nghĩ gì làm đó, những gia tộc kia trước giờ hắn chưa từng để

vào mắt, Trang Thư Tình cười khổ một tiếng, mình đúng thật là váng đầu.

”Đừng cười như vậy.” Bạch Chiêm nhìn nàng như vậy, trong lòng rất không thoải mái, thân thủ vuốt lên đôi mày đang chau lên giữa mi gian của nàng, hắn thích nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm của Thư Tình, khi đó giống như bất kỳ chỗ nào trên gương mặt nàng cũng như đang cười, chỉ cần nhìn liền khiến lòng người thư thái.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 100: Lời Đồn Về Nữ Phù Thủy

Lão ma ma ăn cơm xong tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nói với Bảo Châu lão muốn gặp tiểu thư.

Trang Thư Tình không muốn nhọc nàng, vì vậy tự mình liền đi đến xem mạch cho lão ma ma trước, thân thể vô cùng hư nhược, lấy tuổi này của lão nhân, sợ là phải dưỡng hơn nửa năm.

”Ngài đi nghỉ trước đi, có chuyện gì cũng không thể nóng lòng nhất thời.”

”Lão nô còn chịu đựng được, ở kinh đô nghe nói y thuật của tiểu thư

vô cùng tốt, hiện tại quả là như vậy.” Vẻ mặt lão ma ma có chút vui mừng,“Lão thái gia mà lão phu nhân lúc đó nghe được tin này, người không biết chuyện cũng có thể nhìn ra được lão gia và lạo phu nhân có bao nhiêu cao hứng, đáng tiếc là hai vị không thể tận mắt nhìn thấy tiểu thư.”

Địa vị của nữ y cũng không cao, cho dù bản lĩnh có thật sự tài giỏi chỉ

sợ cũng có hạn chế, Trang Thư Tình chỉ nghe, cũng không có chen vào.

”Trước khi lão nô đến lão phu nhân đã nói tiểu thư thiên tư thông minh đã vượt xa tiểu công tử, về sau dù cho tiểu công tử tiền đồ rộng mở

cũng là do tiểu thư chăm sóc tận tâm mới có thể được như ngày nay, lão phu nhân còn nói, nếu tiểu thư có bất cứ chuyện gì muốn hỏi lão nô, lão nô đều sẽ trả lời rõ ràng, không hề dấu diếm.”

Lão ma ma cười hiền lành, “Vì vậy nếu trong lòng tiểu thư còn chuyện gì nghi vấn cứ việc hỏi, lão nô tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhìn thấy được thiện ý trong mắt lão nhân, cuối cùng vẫn hỏi ra lời nàng vẫn luôn muốn biết, “Đổng gia kỳ thực đã sớm biết nương ta ở nơi nào có phải không?”

”Vâng.”

”Vậy vì sao trong lúc người khó khăn nhất Đổng gia lại không đến giúp người?”

”Lão thái gia không cho phép.” Thấy trong mắt nàng tràn đầy thất vọng, lão ma ma cũng không gấp, câu nói vẫn thong thả như trước. “Lão thái gia nghe tam công tử nói tứ tiểu thư đã vứt bỏ hết thảy để theo người kia, vì vậy nàng cũng phải gánh vác hậu quả, về sau Đổng gia cũng không cần loại nữ nhi bại hoại môn phong như vậy.”

Tam Trang Thư Tình lạnh hơn.

”Tiểu thư, người đừng oán lão thái gia, lão thái gia làm như vậy cũng vì muốn bảo vệ cho tứ tiểu thư, bảo vệ cho tỷ đệ hai người, Đổng gia đã sớm tan nát. Làm không biết bao chuyện thương thiên hại lý, ngài không ở

kinh đô. Vì vậy cũng không biết đã rất lâu rồi lão thái gia cũng không chịu ra mặt, tuy nói là bệnh nặng liệt giường không dậy nổi, thực tế là bị đại lão gia nhốt lại trong phủ, không ra khỏi cửa được. Người trong nhà trừ vài lão nô cũng bị nhốt cùng lão thái gia ra, những người khác đã hoàn toàn thay đổi, không biết là những người kia đã lão gia tìm về từ đâu ra, nhưng thật sự là nửa phần dụng tâm chiếu cố cho hai vị lão gia cũng không có.”

Lau nước mắt, lão ma ma tiếp tục nói: “Lão thái gia và lão phu nhân trước kia yêu thương tứ tiểu thư nhất, làm sao có thể để tứ tiểu thư trở lại Đổng gia để rồi chịu chôn thân trong khói lửa, cho dù chịu khổ ở Trang gia, cũng tốt hơn nhiều so với ở Đổng gia, nơi mà không biết khi nào sẽ bị

giáng họa xuống. Người vẫn luôn gây khó dễ là Nhị lão gia nhưng lão thái gia vẫn như trước không chịu buông lời, chỉ nói duy nhất một câu nếu đại https://thuviensach.vn

lão gia dám có ý đón hai người trở về, vậy thì cứ chờ mà nhận xác của lão thái gia. Đại lão gia cho dù không có lương tâm cũng sẽ không thật sự

muốn mạng của lão thái gia, vì vậy chuyện này mới không giải quyết được gì.”

”Nhưng sau này không biết như thế nào, đại lạo gia vẫn gạt lão thái gia, để nhị lão gia đến Hội Nguyên Phủ, lão thái gia và lão phu nhân sợ tỷ

dệ hai ngài rơi vào tay bọn họ, như vậy một người của Đổng gia ngay cả

chút huyết mạch cũng không còn. Vì vậy đành tìm cơ hội để lão nô giả chết chạy ra khỏi Đổng gia, lão thái gia nói sau lưng đại lão gia có người. Nhất định không thể bại lộ hành tung, lão nô cũng vì sợ gặp phải nhị lão gia, vì vậy một đường đều giả dạng thành một lão tử, đổi không biết bao chuyến xe, cuối cùng cũng an toàn đến nơi này, nguyên tưởng rằng không dễ dàng như vậy sẽ tìm được tiểu thư, không nghĩ tới danh tiếng của tiểu thư ở đây vô cùng lớn, tùy tiện hỏi một người cũng tìm ra được, lão nô cuối cùng cũng không khiến lão thái gia và lão phu nhân thất vọng.”

Nhìn lão ma ma ngồi có chút kích động, Trang Thư Tình vẫn hỏi một câu: “Thân thể của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu có tốt không?”

”Sao có thể tốt được.” Lão ma ma nghiến rắng đáp lời, “Lão phu nhân còn tốt, chống đỡ được, nhưng còn lão thái gia người không chịu được chính mình bị con trai tính kế, thân thể ngày càng không tốt, tiếp tục như

vậy sợ là...”

Trang Thư Tình căng thẳng trong lòng, vốn nàng đối với hai vị lão nhân không có cảm tình gì, nhưng khi biết bọn họ dùng toàn lực để bảo vệ

cho hai tỷ đệ bọn họ, cảm xúc trong lòng cũng dần tốt hơn, hơn nữa dù sao cũng là người thân, đối với một người hai đời đều không cảm nhận được tình thương của người nhà như nàng cũng có chút ngóng trông có ngày có thể gặp mặt hai vị lão nhân.

”Ma ma đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì để sau hãy nói.”

https://thuviensach.vn

Lão ma ma quả thật có chút chống đỡ không được, để người đỡ rời đi Bảo Châu lúc này mới tiến lên bảm báo: “Hai đùi của lão ma ma đều đã ú xanh, trên đường sợ là không ít lần tự cấu chính mình.”

Trầm mặc một lát, Trang Thư Tình thở dài, “Đổng gia thật đúng là, trước khiến ta thất vọng, hiện tại lại... Người đi đến chỗ của Thanh Dương Tử lấy chút thuốc mỡ đến bôi cho lão ma ma.

”Vâng.”

Ngồi một hồi lâu Trang Thư Tình mới trở về phòng, không chút nào ngoài ý muốn khi thấy Bạch Chiêm đang ngồi ở bên trong chờ nang.

”Hỏi rõ ràng rồi?”

Trang Thư Tình cũng không gạt hắn, đem tình huống của Đổng gia đều nói cho hắn biết, “Mấy người cậu kia của ta không biết đang làm cái đại sự gì, để ngoại tổ phụ cảm thấy Đổng gia một ngày nào đó sẽ phải chịu tại vạ, kiên trì không muốn tỷ đệ chúng ta liên lụy vào, cũng vì một giữ lại chút hương khói cho Đổng gia, ngẫm lại cũng thấy tội cho người, bị nhi tử

hại ra nông nỗi, có thể quyết định đến nước này không biết là có bao gian nan, Đại Chu không phải vẫn luôn hướng đến lấy hiếu trị thiên hạ hay sao?

Bạch Chiêm, chàng nói cho ta biết, là thứ gì có sức dụ hoặc lớn đến như

vậy mới có thể khiến mấy người cậu kia của ta đem tình thân đều ném hết ra sau đầu?”

”Mạo hiểm đến tính mạng, cho dù biết sẽ có thể bị hoàng đế điều tra ra mà vấn muốn làm cũng chỉ có vài chuyện.” Bạch Chiêm hừ lạnh, hắn biết là nguyên nhân từ nơi nào, mấy vị huynh đệ này của hắn sợ là không thể ngồi yên, cũng không biết là ai to gan lớn mật như vậy, dám tính kế lên đầu phụ hoàng?

”Chuyện của Đổng gia nàng định làm như thế nào?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, “Nếu hai vị lão nhân đã không muốn ta trở

về, vậy ta cũng không cần trở về, cứ như vậy đi, nếu như một ngày nào đó Đổng gia thực rơi xuống nước... Có thể bảo toàn mệnh cho hai vị lão nhân không?”

”Có thể.” Bạch Chiêm hồi được không chút do dự, đổi lấy là một nụ

cười trên mặt Trang Thư Tình, “Chuyện này phụ thân của chàng sẽ không cứ cho có qua nhẹ nhàng như vậy chứ?”

”Nếu như đã làm sai chuyện, tất nhiên cũng phải nhận lấy cái giá của nó.” Trang Thư Tình có chút khổ sở, “Trước khi Đổng Minh Đức còn chưa xuất hiện, ta đối với Đổng gia cũng có chút ảo tưởng, anh trai của mẫu thân vốn phải là người thân nhất, ta ngay từ đầu chỉ là không nghĩ ăn nhờ ở đậu, nhưng tâm đối với Đổng gia có chút mong đợi là chưa hề chặt đứt, chỉ là muốn bằng vào thực lực của chính mình, muốn cho tất cả người của Đổng gia lau mắt mà nhìn tỷ đệ hai người trở về nhận người thân, để bọn họ biết rằng, tuy nương nhìn lầm người, nhưng hai đứa con nàng sinh ra lại vô cùng có tiền đồ, đến lúc đó không còn người nào dám đứng ra nói rằng chúng ta chỉ là lũ ăn nhờ ở đậu, cũng sẽ không có bất kỳ ai dám khinh thường, còn có thể khen nương ta mấy câu, chàng xem, chuyện ta nghĩ thật tốt đẹp, nhưng hiện thực lại không phải như vậy, lòng tham của con người sao có thể lớn được như thế, là con người thì mỗi ngày cũng sẽ phải ăn ba bữa cơm, cũng phải ngủ trên giường, chết thì cũng chỉ cần một bộ quan tài, thứ gì cũng không mang đi được, giàu hơn nữa thì có thể làm gì?”

Nếu như mỗi người đều có thể thanh tỉnh như vậy thì thế gian này cũng bớt đi được rất nhiều chuyện.” Bạch Chiêm nắm lấy tay nàng mười ngón tay đan vào nhau, người này, rõ ràng chỉ mới mười lăm tuối, nhưng lại có một số việc so với người ba mươi tuổi còn nhìn thấu hơn rất nhiều.

Lão ma ma bị bệnh, Trang Thư Tình cũng đã sớm nghĩ tới, lúc trước căng thẳng buộc chặt quá lâu, nhất thời buông lỏng xuống, thân thể liền chịu không nổi.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình phái nữ y thay phiên trông chừng, mỗi ngày nàng cũng sẽ đến thăm vài lần.

Nàng không biết địa vị của vị ma ma này ở trong Đổng là như thế nào, nhưng hiện tại đây chính là người nuôi lớn nương nàng, nương cùa nàng uống sữa của vị này lớn lên, về tình về lý, một tiểu bối như nàng cũng nên kính lão ma ma nhiều một chút.

Huống chi này một vị lão nhân trung thành tận tâm, không ai có thể

ghét được, một hồi nhìn thấy nàng đến lão nhân đều cười đến ôn nhu hiền lành, có mấy vị nữ y chiếu cô lão ma ma nên việc của nàng cũng không nhiều lắm.

”Tình huống của tiểu thư và tiểu công tử lão thái gia và lão phu nhân đều đã biết, Đổng gia vẫn đều an bày người chú ý đến hai người, về chuyện này đại lão gia cũng không gạt lão thái gia, cho nên lúc hai người chịu khổ, tiểu thư làm thế nào để mang tiểu công tử thoát ly khốn canh lão thái gia đều biết đến, sau này bên người ngài xuất hiện một vị công tử không rõ lai lịch, lão thái gia còn sợ ngài bị khi dễ, giống như Tứ tiểu thư năm đó...”

Vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay nàng, lão ma ma thở dài, “Tứ tiểu thư

năm đó thật là khờ, nếu tiểu thư có thể hỏi nhiều một chút, thì sao có thể

dùng cả đời mình để trả giá, nếu không làm chuyện điên rồ, gả cho Ngô gia đại công tử đã đính hôn từ sớm, lão thái gia sao có thể như hiện tại,tứ cô vô thân, ngay cả lão bằng hưu đến thăm lão thái gia cũng chỉ có thể giả bệnh, cắn răng đem huyết lệ nuốt vào bụng cũng không thể đem chuyện của Đổng gia báo cho ngoại nhân, tiểu thư, lão nô không hiểu đạo lý này, lão nô chỉ biết là trong lòng lão thái gia và lão phu nhân vô cùng khổ sở, ngài mà tiểu công tử nhất định phải cố gắng, không thể để cho hai vị lão gia ấy thất vọng.”

”Năm đó lão phu nhân chuyển bị đồ cưới cho tứ tiểu thư vẫn còn nguyên vẹn chưa được đụng đến, nói là muốn lưu lại cho tiểu thư, còn có https://thuviensach.vn

của hồi môn năm đó của lão phu nhân, mấy năm nay đều đã cất dấu đi không ít, trừ lão phu nhân cũng chỉ có lão nô biết ở đâu, những thứ này đều muốn để lại cho ngài và đại công tử, lão phu nhân nói những thứ năm đó không thể cho tứ tiểu thư đều để dành lại cho tiểu thư và tiểu công tử, cho dù có một ngài Đổng gia bị xét nhà diệt tộc, vài thứ kia vẫn có thể dấu được.”

Trang Thư Tình chỉ lẵng lặng lau lệ cho lão ma ma, cái gì cũng không nói, trong lòng lại cảm thấy phát hoảng, hậu đãi như vậy, khiến nàng có chút không quen.

Thông qua chuyện này mới biết vị này gọi là Tuyết Nương ma ma, mấy ngày nay nói chuyện, Trang Thư Tình cũng biết đại khái tình huống hiện nay của Đổng gia, không khỏi có chút đồng tình với hai vị lão nhân.

Nuôi mấy đứa con trai này căn bản là chính là đến đòi nợ.

Ba trai một gái, nữ nhi mất sớm, ba đứa con trai đều hư đốn, hại vị lạo nhân ngay cả lời cũng không thể nói rõ, chỉ có thể nỗ lực bảo vệ chút hương khói cho Đổng gia, cho dù bọn họ chỉ là cháu ngoại, là người khác họ.

Loại tình cảnh bất đắc dĩ hiện tại của hai vị lão nhân khiến nàng cảm thấy xót xa.

Sau khi ăn xong, Trang Thư Tình bưng chén trà nói với Bạch Chiêm xuy nghĩ của nàng về Đổng gia, nói xong thì Trần Nguyên đã vội vàng tiến nào, “Công tử, Trang tiểu thư, trong thành đột nhiên truyền ra lời đồn đãi, nói Trang tiểu thư có thể nghe hiểu được lời của muốn thú, rõ ràng chính là nữ phù thủy.”

Phù thủy không phải là lời gì dễ nghe, những người bị gọi là phù thủy đại loại chính là có thuật cải tử hồi sinh, hiểu được thú ngữ, vạn thú đều tùy nàng điều khiển, không phân biệt được thiện ác, làm việc bằng tâm ý, ác https://thuviensach.vn

độc giết người, muốn con người phải tùy họ điều khiển, có thể tưởng tượng được những người chính nghĩa muốn giết nàng để bảo vệ thiên hạ thái bình đúng là có rất nhiều.

Trong lịch sử từng xuất hiện nhân vật như vậy, hơn nữa còn làm đão điên cả một vương triều, hiện tại hai chữ phù thủy này lại xuất hiện lên người nàng...

Này hoàn toàn là muốn đem nàng vào chỗ chết!

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 101: Tốt Xấu

Bạch Chiêm mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng khiến Trần Nguyên không dám thở mạnh, công tử đã lâu chưa từng tức giận như vậy.

”Tra.”

”Vâng, thuộc hạ đã phái người đi Đan Dương huyện trước, chỉ có những người trong thôn đó mới từng gặp qua Trang tiểu thư, người ở đó chắc chắn không thoát khỏi liên quan.”

”Nếu thực có liên quan đến bọn họ...” Bạch Chiêm cười lạnh, “Lời từ

miệng người nào truyền ra lập tức chặt đứt chân tay, cắt lưỡi người đó.”

”Vâng.”

Trang Thư Tình đột nhiên đứng dậy đi về phía hậu viện.

Bạch Chiêm cũng thu lại hàn khí trên người, giữ chặt lấy tay Trang Thư Tình hỏi, “Nàng đi đâu?”

Sắc mặt Trang Thư Tình hơi tái, cách đây không lâu nàng mới biết được phủ thủy ở nơi này không giống như ở chỗ nàng, ở đây, đã từng tồn tại nhận vật như vậy.

Có vết xe đổ, không triều đại nào có thể để mặc cho chuyện phát sinh.

Vì vậy nàng đã tận lực đem khả năng xảy ra chuyện giảm đến mức thấp nhất, luôn chú ý trước mặt người khác, ngay cả Niệm Niệm cũng thường bị nàng lấy lý do này mà hạn chế mang theo, sợ bị người chú ý.

https://thuviensach.vn

Mà lúc này, sự tình đột nhiên xảy đến, lại càng là cục diện đáng sợ

nhất.

Bạch Chiêm là hoàng tử, nhận được vô vàn sủng ái, hắn lại coi trọng nàng, muốn che chở nàng dưới cánh chim, nhưng mọi chuyện chưa hẳn hoàng đế đều theo ý hắn.

Nàng nghĩ hắn vẫn trước giờ vẫn luôn sống tùy ý, nếu không gặp phải nàng, hắn cũng sẽ không chịu nhiều phiền toái.

Nàng nợ hắn rất nhiều, hiện giờ không thể tiếp tục lấy oán trả ơn mà kéo hắn cùng xuống nước

”Ta mang Niệm Niệm lên núi tránh một đoạn thời gian. Thư Hàn, Thư

Hàn, chàng chiếu cố đệ ấy giúp ta...” Chỉ cần nghĩ đến khả năng về sau nàng có thể sẽ không được gặp lại đệ đệ, khóe mắt Trang Thư Tình vô cùng chua xót. Bởi vì nàng, ngay cả đứa nhỏ vô tội cũng bị liên lụy

”Không cần trốn, không có người nào dám động nàng dù chỉ một cọng tóc.” Bạch Chiêm mạnh mẽ ôm chặt người vào trong lòng, hắn từng nhìn thấy nhiều nét mặt khác nhau của Thư Tình, nhưng hoảng loạn như thế này hắn chưa từng thấy qua. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, lập tức muốn đem cái người nhiều chuyện kia ra xử quyết.

Trần Nguyên nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Từ trước đến nay hắn luôn đi theo công tử, chuyện của Trang Tiểu Thư cũng vô cùng rõ ràng, biết nàng hiểu thú ngữ, biết y thuật của nàng vô cùng cao minh. Nhưng nàng cũng không lạm dụng những thứ này để làm hại người khác, mà đều vận dụng chúng vào những việc vô cùng hữu ích.

Những lại có một số người không biết phân biệt tốt xấu, muốn lợi dụng khả năng của Trang tiểu thư để chuộc lợi cho bản thân, nếu không thể

cho bằng hủy đi để bất kỳ ai cũng đều không thể lợi dụng.

https://thuviensach.vn

Theo như hiểu biết của hắn đối với công tử, việc này, công tử tuyệt sẽ

không nương tay.

”Bạch Chiêm. Đây không phải chuyện bình thường, bằng thân phận hoàng tử của chàng cũng không nhất định có thể bảo vệ được ta, ngược lại còn bị bọn họ kéo chung xuống vũng lầy.

Bạch Chiêm nhương mi nhìn nàng hỏi, “Lo lắng cho ta?”

Trang Thư Tình nhìn hắn, thật là, ngay cả lông mày nhìn cũng vô cùng kiêu ngạo, “Đầu ta không phải làm từ bã đậu, những chuyện chàng làm cho ta, ta có thể không biết sao chứ? Bây giờ chuyện tìm đến cửa, ta không thể

rước thêm phiền toái cho chàng.”

Khóe môi Trang Thư Tình gợi lên độ cong. “Nhưng mà chàng xem, cho dù đến nước này ta vẫn đem đệ đệ phó thác cho chàng, trừ chàng ra, không thật không biết còn ai có khả năng có thể bảo vệ đệ ấy, phù thủy, ha ha, nếu ta thật có khả năng khiến cho giang hồ điên đảo, chắc chắn sẽ

không thể cho bọn họ sống tốt, ta chỉ là nghĩ không thông, ta không giết người, cũng không phóng hỏa, cũng chưa từng tuyệt đường sống của ai, sao đột nhiên lạ lớn tiếng đồn ta là vu nữ, là e ngại ta chuyện gì?”

Trang Thư Tình cảm thấy ủy khuất, ủy khuất đến tột đỉnh, tới hôm này nàng vẫn đến doanh trại xem bệnh thường xuyên, còn đang suy nghĩ cách giải quyết những doanh trại ở nơi khác, nàng rõ ràng hữu dụng gấp vạn lần đám người chỉ biết gây chuyện rồi khoanh tay lắc đầu kia, sao đột nhiên bây giờ lại thành người có tội rồi?”

Bạch Chiêm đau lòng nhìn nàng, không biết phải khuyên giải thế nào cho tốt, chỉ có thể dùng sức ôm chặt người trong lòng, muốn để nàng an tâm, muốn để nàng tin tưởng, hắn có thể bảo vệ được tỷ đệ các nàng.

”Ta không hỏi nàng từ đâu học được loại y thuật kỳ lạ như vậy, cũng không quản vì sao nàng đột ngột lại trở thành một con người hoàn toàn https://thuviensach.vn

khác với Trang Thư Tình trước kia, cho dù nàng là phù thủy thật thì như thế

nào? Nếu nàng thật là vị Trang Thư Tình yêu đuối lúc trước, ta còn thấy chướng mắt, người ta coi trọng, chính là Trang Thư tình hiện tại, nữ nhân dám dùm dao mổ bụng cứu người, ta còn ước gì nàng có khả năng thật lớn, nếu nàng muốn lật ngược thiên hạ, dời non lấp biển, ta giúp nàng, chỉ cần nàng có thể vui vẻ.”

Lời nói này đúng là có thể ấm vào lòng người, len lỏi đến tận xương tủy nước mắt Trang Thư Tình chảy xuống, trên mặt lại vẫn mang theo nụ

cười,“Nếu như vậy ta thật sự trở thành họa lớn rồi, chàng không sợ phụ

thân chàng sẽ cho người đuổi giết chàng sao?”

Dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Trang Thư Tình, Bạch Chiêm vuốt ve tóc nàng, “Đừng chỉ nhìn cảnh tượng thịnh thế của Đại Chu hiện tại, nội bộ bên trong đã sớm rối loạn, công thần khai quốc chiếm cứ địa vị

quan trọng, đáng tiếc là hậu nhân của bọn họ không có bất cứ người tài có thể gánh vác trách nhiệm bọn họ giao phó, nhưng mà dã tâm thì kẻ đi sau còn lớn hơn người đi trước, phụ thân tính toán để ta kế vị nhưng lại không dám lập tức trao vị trí đó cho ta, sợ ta xuống tay ngoan độc, cũng sợ ta làm việc không nương tay thương gân động cốt, nhưng hắn lại không biết chỉ có thể loại bỏ và thay thế lại bộ máy quan lại hiện giờ mới có thể cứu chữa được tình cảnh hiện tại của Đại Chu, ta mặc kệ, hắn thích làm gì mặc hắn, ta cũng không thích vị trí kia, thay vì ngồi lên cái ghế kia, ta càng thích đứng phía sau xem bộ dạng sau này của Đại Chu bị bọn họ ép thành hình dáng gì hơn, ngoài những thứ lọt vào được trong mắt ta, những thứ khác, ta không quan tâm, Thư Tình, ta có thể bảo vệ được nàng, tin ta, có được không?”

Nước mắt Trang Thư Tình càng rơi nhiều, lúc nãy không phản ứng kịp, chỉ nghĩ bản thân mình nên nhanh chóng trốn đi hiện tâm tình đã tở lại bình thường, cũng suy nghĩ kỹ càng hơn, cho dù nàng trốn nhưng nếu có người đem Trang gia ra uy hiếp nàng liền không thể không lộ mặt, nàng https://thuviensach.vn

không thể bỏ mặc bọn họ, cho tới bây giờ nàng vẫn không thể ép mình trở

nên tâm địa sắt đá, càng không thể coi mạng người như cỏ rác.

Làm đại phu, việc quan trọng hàng đầu đó là phải coi trọng sinh mệnh, đây là lời thầy đã từng chỉ dạy, nàng vẫn luôn không dám quên.

”Không sợ.” Ấn người vào trong ngực, ngữ khí Bạch Chiêm vô cùng ôn nhu, trong mắt hắn lộ ra đau lòng.

Trần Nguyên không nghe thấy bên trong phát ra động tĩnh lúc này mới dám tiến vào tiếp tục bẩm báo, “Công tử, Trang tiểu thư, Từ tiểu thư đến.”

Trang Thư Tình đột nhiên ngẩng đầu, vệt nướcmắt rõ ràng trên mặt khiến người khác dễ dàng nhận thấy, “Từ tiểu thư? Từ Giai Oánh?”

”Không muốn gặp thì không cần gặp.”

”Lúc này người dám đến cửa tìm ta không nhiều, nói nàng ấy đợi ta một chút.” Trang Thư Tình tỉnh táo lại, lau nước mắt ra ngoài gặp người.

Từ Giai Oánh được nha hoàn đỡ vào cửa, ánh mắt trầm tĩnh.

”Hồ nháo, miệng vết thương của tỷ vẫn chưa tốt hoàn toàn, sao lại đi ra ngoài?”

Từ Giai Oánh làm như không nghe thấy, vẫy tay ý bảo hạ nhân tiến lên,“Từ gia có một khu nhà ở trấn nhỏ ngoài thành, lát nữa sẽ có người cho xe ngựa đến, chỉ cần không nhìn thấy người bọn họ sẽ không dám giở trò.”

”Ta...”

”Không cần lo lắng đệ đệ của muội, lúc nãy ta đã cho người đưa đệ ấy đến đây, tình hình trước mắt đệ ấy cũng biết đại khái, chờ khi lời đồn qua đi hai người lại về, chuyện này nhanh chóng sẽ qua.”

https://thuviensach.vn

Sao có thể đơn giản như vậy, nếu đã có người muốn khơi mào chuyện này, sao có thể dễ dàng muốn nén xuống là nén được, nhưng mà Trang Thư

Tình vẫn cảm thấy rối rắm, nàng cuối cùng là cứu lầm người, hay bọn họ

vốn là đám người lang tâm cẩu phế.

”Việc này ta đã sớm cho người đi điều tra người phía sau màn, nếu như lời đồn được lan truyền nhanh như vậy, chắc chắn sẽ lộ đuôi ra.”

”Xe ngựa của Từ gia không ai dám ngăn cản, có thể đi.”

Trang Thư Tình tiến lên đỡ người vào nhà, Từ Giai Oánh lúc này mới phát hiện vị công tử vẫn luôn đi theo Trang Thư Tình hiện cũng đang ở đây, nhưng nàng cũng không quá tín nhiệm hắn, trong mắt mang theo đề phòng.

Ấn người ngồi xuống, tâm Trang Thư Tình lúc này mới buông lỏng xuống,“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, muội vốn không phải phù thủy, không có đạo lý nào phải tránh né, đây mới chỉ là lời đồn nhất thời.”

Theo quán tính, sờ xuống cổ tay Từ Giai Oánh để bắt mạch, thấy không có chuyện gì mới thở nhẹ một hơi, ánh mắt cũng tươi tỉnh lên rất nhiều, nàng vốn không phải người yếu đuối, “Ta muốn trở về cuộc sống lúc trước, lúc ở nhà nên ở nhà, nên ra ngoài thì ra ngoài, làm tốt chuyện của bản thân mình là được, ta thật muốn nhìn, bọn họ muốn đồn đến khi nào!”

Từ Giai Oánh nhất thời có chút không phản ứng kịp, bản thân nàng lòng như lửa đốt chạy tới, không nghĩ rằng đối phương một chút cũng không nóng nảy.

Không, cũng không đúng, nhìn Trang Thư Tình rõ ràng là vừa khóc xong, ánh mắt phiến hồng, Từ Giai Oánh nghĩ nàng vì không muốn Từ gia bị liên lụy nên không muốn nàng giúp, nhìn Thư Tình có chút mạnh miệng, nhưng dù sao vẫn là nữ tử, tâm địa mềm mại

https://thuviensach.vn

Thờ dài, Từ Giai Oánh không thừa thể không thừa nhận lời Thư Tình nói là đúng, nếu như không thoát khỏi tin đồn thì chi bằng đối mặt với nói, nhưng mà, “Không thể cứ như vậy để đối phương tung tin đồn nhảm, bọn họ không tổn thất gì, nhưng muội thì...”

”Dù sao thì so với chạy trốn vẫn tốt hơn, hảo ý của tỷ ta nhận, Giái Oánh, tấm lòng của tỷ muội nhận.” Ánh mắt Trang Thư Tình mềm mại,

“Cám ơn tỷ, vào thời điểm này còn đến đây lo lắng cho muội, tỷ không biết rằng tỷ đã cho ta dũng khí lớn cỡ nào đâu.”

Từ GIai Oánh dùng sức nắm chặt tay nàng, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được.

”Trở về đi, yêu tâm, mỗi ngày ta sẽ đến xem bệnh cho tỷ, chỉ cần Từ

gia không chặn ta ngoài cửa.”

”Ai dám! Quy củ của Từ gia không cho phép trong thời điểm nguy nan chỉ biết bo bo giữ mình.”

Trang Thư Tình cười, lúc này Từ Giai Oánh khiến nàng tin tưởng lời mọi người thường nói về tính cách mạnh mẽ của nàng ấy.

Từ Giai Oánh đi không bao lâu, Thanh Thanh lại tới, “Tiểu thư không thể xuất môn, đành để nô tỳ vội đến đây truyền lời cho Trang đại phu, Giang phủ ở huyện Tam Lâm có một Minh Tâm đường, những đại phu bên trong là Lã đại phu, người đã từng nhận ân huệ của tiểu thư, đây là thư của tiểu thư, chỉ cần Trang tiểu thư đưa bức thư này cho Lã đại phu thì hắn sẽ

hiểu, Trang đại phu chỉ cần ở nơi đó vài ngày, ở bao lâu cũng không thành vấn đề, tiểu thư nói trong đoạn thời gian này tốt nhất Trang đại phu đừng nên triển khai y thuật ra ngoài, miễn cho người khác phát hiện manh mối.”

Mắt Trang Thư Tình có chút cay cay, trong lòng lại vô cùng mềm mại, nhìn đi, người ngươi thật lòng đối đãi, tuy rằng không phải tất cả mọi người đều có thể hoàn trả lại toàn bộ, nhưng trong lúc ngươi khó khăn sẽ không https://thuviensach.vn

ngó mặt làm lơ, không cần thiết phải nhiều, trong mười người, chỉ cần một người là đủ.

”Liễu gia kỳ thực cũng không muốn Tam tiểu thư tiếp tục tiếp xúc với ta đi.”

Thanh Thanh cắn môi không nói gì, không dám nói rằng lúc trước Tứ

tiểu thư còn náo lớn chuyện, nếu không phải lão thái gia lên tiếng, nàng nhất định sẽ không ngậm miệng.

”Tam tiểu thư có tâm, ta nhận, Thanh tỷ tỷ trở về chuyển lời cho Liễu tam tiểu thư, ta không thể rời đi, nàng sẽ hiểu.”

”Vâng.”

”Bảo Châu, ngươi đi hỏi Thanh Dương Tử, lấy một hộp thuốc cao đưa cho Thanh tỷ tỷ mang về, Thanh tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này ta sợ là không tiện đến cửa xem bệnh, tỷ nói nhị phu nhân mời Lưu đại phu mỗi ngày đi chuẩn bệnh cho Tam tiểu thư là được, phải kiên trì uống thuốc và ăn nhạt, không được ăn đồ quá ngọt, mọi chuyện đều phải để ý.”

”Vâng, nô tì thay Trang đại phu truyền lời tới tiểu thư.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 102: Đổng Minh Đức Chịu Chết

Bạch Chiêm vừa thoát khỏi tầm mắt của Trang Thư Tình lập tức sát khí từ người hắn liền bắn ra bốn phía.

Da đầu Trần Nguyên run lên, đứng cách hắn hơn hai bước không dám tiến đến gần.

”Đã phân phó người đi làm chưa?”

”Vâng.”

Ánh mắt Bạch CHiêm hơi nheo lại, “Tiếp tục phái thêm một nhóm người nữa, đem từng người góp mặt trong vụ này tra ra một lần, ta thật muốn xem cuộc sống thoải mái của bọn họ sau này.”

”Vâng.”

”Gần đây Đổng Minh Đức có động tĩnh gì không?”

”Từ ngày hôm qua cho tới nay vẫn chưa thấy bước ra ngoài, công tử, thuộc hạ dự tính đêm nay sẽ thăm dò nhà của Đổng Minh Đức, thái độ an phận này của hắn có chút không được bình thường.”

”Ngươi hoài nghi hắn có cửa khác thông ra ngoài?”

”Vâng.”

”Được.” Bạch Chiêm dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh trong phòng,

“Khẩn trương một chút, việc này hắn không thoát được liên quan.”

https://thuviensach.vn

”Vâng.” Trần Nguyên lại tiếp tục bẩm báo. “Bên kia có truyền tin tới, quân trại ở phủ Nam Đài có chút khác thường, chỉ được phép vào mà không cho phép ra, không kể nhiều dược liệu được đưa vào, mà ngay cả nồi hơi Trang tiểu thư dùng để chưng rượu cũng cho người đem vào bốn năm thùng, hơn nữa người nắm quyền điều binh ở phủ Nam Đài đến nay vẫn chưa lộ diện, hiện tại không dễ vào được, những phương pháp hắn sử dụng cũng không liên hệ với Lương tướng quân, sợ là chuyện không tốt.”

”Hừ, cho người rút về hết, không cần xen vào nữa.”

“... Vâng.”

Hắn muốn nhìn coi thử, nếu có người đã dám làm chuyện kiêu kích quyền uy của thiên tử, phụ thân có còn tiếp tục tha thứ cho bọn hắn không.

”Mặt khác, người tung lời đồn trong thành...”

”Công tử, người đã tra được chưa? Là ai làm?” Thanh Đương Tử hùng hổ tiến đến trước mặt Bạch Chiêm, vẻ mặt dữ tợn, nếu như kẻ đó hiện đang đứng trước mặt hắn, theo như tính tình của hắn, không trực tiếp quăng cho kẻ kia một đám thuốc kỳ quặc hắn mới điều chế ra, thì tên của hắn không phải là Thanh Dương Tử.

Trần Nguyên có chút bội phục Thanh Dương Tử, bên trong Bạch phủ, chỉ có hắn mới dám nhìn thẳng công tử khi người đang tức giận, công tử

đối với hắn đến nay vẫn luôn vô cùng khoan dung.

Thấy công tử không có ý muốn trả lời, Trần Nguyên chỉ đành nói:

“Còn đang tra, người đừng đến thêm phiền.”

”Ta không có đến gây thêm phiền, Trần Nguyên ngươi đi với ta.

Thuốc của ta ngươi cứ cầm, muốn thứ gì đều cho ngươi.”

https://thuviensach.vn

Thấy công tử không có phân phó gì khác. Trần Nguyên liền đi theo hắn, tên Thanh Dương Tử này ngày thường điều chế mấy thứ kỳ quái nhưng đến lúc cần thì quả thật rất hữu dụng.

Tiễn Thanh Thanh đi rồi, Trang Thư Tình vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Trang Thứ Mẫn vẻ mặt hoảng loạn chạy tới, “Tình muội muội. Muội là nữ nhi Trang gia chúng ta, sao có thể là phù thủy, những người đó đang nói loạn cái gì vậy? Hiện giờ phải làm sao? Hay là chúng ta trở về Khê Thủy Trấn, có được không?”

Có chuyện xảy ra thì tìm đến sự che trở của trưởng bối, đây vẫn đều là tín nhiệm của tiểu bối đối với bậc bề trên, cũng là tình cảm của người con mỗi khi xa nhà, nhưng tình cảm của Trang Thư Tình đối với Khê Thủy Trấn cũng không quá sâu, lúc nãy cũng có nghĩ đến, nhưng mà...

”Muội không thể.”

Trang Thư Tình cười khổ, “Mẫn tỷ tỷ. Muội không thể mang theo họa về cho Trang gia, nhưng mà tỷ có thể, muội lập tức sẽ cho người đưa tỷ

về.”

”Muội không đi tỷ cũng không đi. Ngày lành cùng nhau sống, đến lúc gặp nạn ta sao có thể chạy đi một mình mà bỏ mặc muội ở lại, ta tuyệt đối không thể làm được, Tình muội muội. tuy rằng ta không giúp được gì cho muội nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc muội một mình đối mặt với khó khăn, chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Nhất định sẽ nghĩ ra, Bạch công tử

đâu? Đúng, tìm Bạch công tử hỗ trợ.”

Trang Thư Mẫn lôi kéo người lập tức muốn đi tìm Bạch Chiêm, vừa định quay ra ngoài thì người muốn tìm đã đứng ngay sau lưng nàng.

”Bạch... Bạch công tử...”

https://thuviensach.vn

”Yên tâm,không có việc gì.” Đối với những người Trang Thư Tình coi trọng, thái độ của Bạch Chiêm cũng nhẹ nhàng không ít, “Vài ngày nay ngươi trông chừng Thư Cố,chuyện trong phủ cũng phải sắp xếp lại một chút, Thư Tình sợ là không còn sức để quản nhiều việc như vậy.”

”Được...” Trang Thư Mẫn nỗ lực để mình trong như bình thường, không muốn để Tình muội muội phải lo lắng, “Ta đi chăm sóc cho Thư

Cố.”

”Đợi một chút, tỷ, chỗ của ma ma phiền tỷ cũng để ý giúp muội, chuyện bên ngoài đừng để truyền vào phủ, thân thể của ma ma không quá tốt, đừng để người chịu đã kích.”

”Được, ta đã biết.”

Trang Thư Mẫn nhanh chóng rời đi, Trang Thư Tình nhìn theo bóng lưng nàng cười cười, nàng bây giờ không còn việc gì phải nóng lòng, tâm cũng không còn hoảng.

Cuộc sống như vậy thật quá tốt, chủ tớ trong nhà đều cần nàng, nếu làm không tốt, này cà Trang gia ở Khê Thủy Trấn sợ rằng cũng sẽ bị liên lụy, nàng không thể hoảng, chỉ có thể nỗ lực xử lý tốt chuyện này, nếu làm tốt, những người khác may ra mới có thể yên ổn.

Cho đến giờ phút này nàng mới phát hiện, những người có liên quan đến nàng, có rất nhiều, cho dù những người đó không có quan hệ, thậm chí còn ít lui tới, nhưng một khi nàng có chuyện, bọn họ cũng sẽ phải chịu chung, nơi này, động một cái là tru di cửu tộc, nàng làm từng bước đều phải cẩn thận.

”Tiểu thư, Đổng nhị gia đến.”

Đến lúc này? Sợ là không có gì hảo tâm, Trang Thư Tình đi đến bên người Bạch Chiêm, chủ động nắm lấy tay hắn để tìm kiếm ấm áp, lúc này https://thuviensach.vn

không thể từ chối người ngoài cửa, “Mời vào đi.”

Bạch Chiêm cũng nắm lại tay nàng, trong lòng càng thêm tức giận, thời tiết lúc này đã ấm áp mà tay của nàng lại thật lạnh!

”Bạch Chiêm, chàng đến phía sau bình phong đi, ta muốn nghe một chút, vị Nhị cữu kia muốn nói cái gì với ta.”

Bạch Chiêm đổ chén trà nóng đưa cho nàng để giúp nàng ấm lại, sau đó liền vòng qua đằng sau.

Trang Thư Tình nhìn bình phong một hồi lâu cũng không có chuyển dời tầm mắt, số của nàng cỡ nào may mắn, vào thời điểm này, người nàng từng giúp không phân rõ giới hạn với nàng, nam nhân yêu nàng vẫn luôn dùng hành động của hắn biểu đạt rằng hắn sẽ không rời đi nàng, những người này, bọn họ lo lắng cho nàng, vậy nàng còn sợ cái gì?

”Tình Nhi, sao bên ngoài đột nhiên lại truyền là lời đồn như vậy? Đây là có chuyện gì xảy ra?” Chân còn chưa bước vào ngưỡng cửa, thanh âm Đổng Minh Đức nghe có vẻ vội vàng bước nhanh tiến vào, đợi sau khi vào nhà không thấy được Bạch Chiêm, Đổng Minh Đức đới với ý đồ của mình càng thêm nắm chắc hơn.

Vào thời điểm Trang Thư Tình khó khăn nhất, người làm cậu là hắn không bỏ nàng lại, nàng có thể không cảm động sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy thân bản thân mình đi bước này là đúng cực kỳ, Đổng Minh Đức cố gắng để bản thân thể hiện ra rằng mình đang căng thẳng, vẻ mặt sốt ruột nhìn Trang Thư Tình, chờ nàng trả lời, ừm, Sắc mặt tái nhợt, như là chịu đã kích không nhẹ.

”Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhị cữu có tin gì sao?”

https://thuviensach.vn

”Ta vừa nghe người thông báo trong thành truyền ra lời đồn thất đức này lập tức liền phái người đi hỏi thăm, nghe nói là vài thôn dân ở trong thôn nhỏ thấy ngươi từng nói chuyện với hai con hổ, bọn họ nói là ngươi có thể nghe hiểu tiếng của chúng, vì vậy liền cho rằng ngươi có thể hiểu được thú ngữ, hơn nữa, y thuật này của người chưa người nào từng gặp qua, cho dù người nuốt vàng cũng có thể cứu sống, giúp như truyền thuyết về phù thủy có thể khởi tử hồi sinh, vì vậy liền truyền ra lời đồn này, đừng sợ, có nhị cữu ở đây, sẽ giúp ngươi chuẩn bị một chút, lại phái người đi thông báo cho Hàn Nhi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, nhị cứu nhất định sẽ bảo vệ

các ngươi, không để các ngươi xảy ra chuyện.”

”Nhị cứu không sợ bị chúng ta liên lụy tới Đổng gia sao?”

”Đương nhiên không sợ, các ngươi là cháu ngoại của ta, muội muội đã không còn, nếu như ngay cả các ngươi còn xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ cảm thấy thất vọng với vị nhị ca này của nàng.”

Trang Thư Tình gật đầu, nói ra lời vô cùng chân thành, “Cũng đúng, nếu nương biết ai dám gây chuyện cho con trai và nhi nữ của nàng, cho dù là thành quỷ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng mà nhị cửu tốt với tỷ đệ chúng ta như thế, cho dù là trong mộng, nương cũng sẽ trở về nói lời cảm ơn với ngài, buổi tốt nương sẽ hồi mộng đạ tạ nhị cữu, cầu ngài chiếu cố nhiều hơn cho hai tỷ đệ chúng ta.”

Nói xong, Trang Thư Tình đứng dậy, cúi đầu hành lễ, “Thư Tình cũng cám ơn nhị cữu quan tâm, nhưng mà Thư Tình cũng biết đã tự gây họa lớn, sợ sẽ gây bất lợi cho Đổng gia, không thể khiến danh tiếng của Đổng gia vang xa đã là tỷ đệ chúng ta vô năng, nếu còn khiến cho Đổng gia không được yên ổn, sợ rằng nương dù đã chết cũng sẽ vì hành động của ta mà tức giận đến tìm ta tính sổ, Thư Tình không thể trở về.”

Nghe xong lời trước, Đổng Minh Đức còn tưởng vị cháu gái này đã biết phong phanh chuyện gì, cách nàng nói giống như châm chọc hắn, https://thuviensach.vn

nhưng nghe thấy lời sau hắn liền thấy an tâm, cũng đúng, cho dù thông minh thế nào thì bất quá cũng chỉ mười lăm tuổi, sợ rằng lúc muội muội chết có dặn dò tỷ đệ bọn họ không thể khiến Đổng gia hổ thẹn linh tinh gì đó nên nói lời có chút cố kị.

Nghĩ vậy, ngữ khí Đổng Minh Đức cũng nhu hòa không ít, đứa nhỏ

biết nghe lời thì ai mà không thích, “Tình huống trước mắt như vậy, cho dù hiện Tứ muội còn sống cũng sẽ không ngăn trở hai ngươi, giữ được tính mạng mới là điều quan trọng nhất, không nên trì hoãn, nhanh đi chuẩn bị, chúng ta lập tức khởi hành.”

Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta không thể cứ như vậy mà đi, ta vốn không phải phù thủy, nếu như chạy đi trốn sẽ càng thêm chứng thực cho lời đồn, ta chạy thoát thì không sao, nhưng đời này của Thư Hàn sợ là đã bị

hủy, hảo tâm của nhị cữu ta nhận, nhưng không thể làm theo, mong người thứ lỗi.”

”Tiền đồ của Thư Hàn không hủy được, những thứ khác ta sẽ có an bày, ngươi cứ làm tốt chuyện của bản thân là được, lời đồn sao có thể giết người, khởi lên một lúc cũng sẽ lặng xuống, ngươi còn muốn thanh giả tự

thanh, sợ là sẽ không thành, nhị cữu sống lâu hơn ngươi vài thập niên, về

những chuyện như vậy tất nhiên là hiểu rõ hơn ngươi, nghe lời, mau đi thu thập, mang theo những thứ quan trọng là được.”

Trang Thư Tình vẫn là vẻ mặt khó xử, “Đổng gia... Bảo vệ được ta?”

”Chỉ dựa vào Đổng gia tất nhiên là không được.” Xem nàng còn đang do dự, Đổng Minh Đức nghĩ nghĩ, tới gần nàng một chút, nói nhỏ với nàng,

“Phía sau Đổng gia có chỗ dựa vững chắc, ít người có gan dám trêu vào.”

Phía sau có người chống lưng, đúng là có gan lớn ra tay, Trang Thư

Tình buông tầm mắt xuống, giống như đang do dự.

https://thuviensach.vn

”Nghe lời, đợi khi đến kinh đô lập tức sẽ thấy được, nói không chừng ngươi còn có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, so với làm một nữ y ngày ngày xuất đầu lộ diện còn có địa vị hơn nhiều sao? Thư Hàn càng không cần phải nói, nhất định là tiền đồ vô lượng, nếu không phải các ngươi là cháu của ta, sao có thể có cơ hội tốt như vậy? Nhanh đi thu thập.”

Trang Thư Tình ngẩng đầu, ý tứ trong mắt khiến Đổng Minh Đức cho rằng nàng đang dao động, nhưng lời của Trang Thư Tình liền đánh gãy tất cả“Nhị cữu, người bán tỷ đệ chúng ta với cái giá như thế nào?”

”Sao lại là bán...”

”Sao không phải bán? Vậy là đưa hay sao? Nhị cữu, ngươi thực không lo là nương ta biến thành lệ quỷ tìm ngươi tính sổ hay sao?” Chống lại ánh mắt không thể tin của hắn, Trang Thư Tình cười nhạt, “Nghi hoặc vì sao ta không bị lừa? Vì sao không cảm động? Nhị cữu, ta muốn hỏi ngươi một chút, lời đồn ở bên ngoài, có liên quan gì đến ngươi?”

Đồng Minh Đức đương nhiên là sao có thể thừa nhận, “Ngươi là sao có thể nghĩ như vậy? Tình Nhi, ta là nhị cữu của ngươi, sao có thể hại ngươi!”

”Ngươi sẽ không hại ta, ngươi chỉ biết làm sao có thể bán ta cho có giá, Bạch Chiêm, còn lại giao hết cho chàng.”

”Bạch...” Nhìn Bạch Chiêm từ phía sau tấm bình phong đi ra, vẻ mặt Đổng Minh Đức nhưng đang gặp quỷ, theo bản năng lui về phía sau, trước khi tới người kia đã dặn dò, không thể xung đột với Bạch Chiêm, không thể

chọc tới hắn.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 103: Bạch Chiêm Tức Giận

“Bay lên cành cao, trở thành phượng hoàng? Có chỗ dựa vững chắc?”

Bạch Chiêm bước đi rất chậm, ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Đổng Minh Đức lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, Bạch Chiêm đi về phía trước một bước, hắn liền lùi lại đằng sau một bước, đối với vị chủ nhân này, hắn thật không dám chống lại

Hắn tới là để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chứ không phải đến để

trở mặt.

Nếu để vị kia biết mình đã đắc tội với vị chủ nhân trước mắt, sợ là hắn lập tức sẽ bị đóng góp đưa đến trước mặt Bạch công tử mặc người chém giết, lúc này đây Đổng Minh Đức chỉ cầu hắn có thể nguôi giận.

Ánh mắt liếc về phía Trang Thư Tình, hy vọng nàng có thể niệm tình huyết thống mà nói giúp hắn một câu.

Nhưng Trang Thư Tình đến một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Đổng Minh Đức, đối với những người dám tính kế nàng và Thư Hàn, có cũng như không.

”Người tới.”

”Công tử.”

”Đưa người cho Thanh Dương Tử, trong thời gian ngắn nhất ta muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan.”

https://thuviensach.vn

”Vâng.”

Đổng Minh Đức muốn cầu tình, nhưng miệng chưa kịp mở đã bị lôi đi, trừ nước miếng, nửa lời cũng không phun ra được.

”Nói cho Trần Nguyên, trước trời tối phải moi hết thông tin, hiện tại tiến hành đi.”

”Vâng.”

Xử lý xong Đổng Ming Đức nhưng cỗ lửa giận trong lòng Bạch Chiêm vẫn không cách nào tán đi, hắn nôn nóng đi qua đi lại, hận không thể lập tức bay đến kinh đô bóp chết cái tên dám khơi mào chuyện này.

Người của hắn, bọn họ cũng dám đánh chủ ý đến! Bọn họ cư nhiên dám!

Thấy Bạch Chiêm như vậy Trang Thư Tình liền đi đến trước mặt Bạch Chiêm giữ lấy tay hắn. “Có liên quan đến vị hoàng tử nào sao?”

”Trừ bọn họ ra ai còn có lá gan này.” Nắm tay Thư Tình, tâm tình Bạch Chiêm tốt hơn một chút, “Không cần lo lắng. Dù cho bọn họ có nắm được toàn bộ kinh thành trong tay thì như thế nào, phế vật thì vẫn mãi chỉ

là phế vật.”

Trang Thư Tình bị ngữ khí của hắn chọc cười, thân thể nghiêng về

phía trước, để trán lên lưng nam nhân, “Chỗ của phụ thân chàng... Nếu như

chàng có xung đột với bọn họ, hoàng thượng sẽ giúp ai?”

”Người sẽ lấy đại cục làm trọng, những mà đến cuối cùng hắn chỉ có thể giúp ta. Nếu như tùy ta xử lý, sợ là nửa kinh thành sẽ bị lật ngược.”

Nhớ tới chuyện năm đó, Bạch Chiêm cười lạnh, “Nếu như đã quên giáo huấn cũa, vậy thì để bọn họ nếu thử lại một lần. Thử xem lần này là bọn họ

tiến bộ hay là ta lại cao tay hơn một bậc.

https://thuviensach.vn

Ngẩng đầu, Trang Thư Tình nhìn hắn, “Chàng đã từng náo ra chuyện rồi sao?”

”Mạc danh kỳ diệu nhiều ra một vị huynh đệ muốn cùng bọn hắn tranh giành sủng ái của hoàng đế, tranh giành vị trí kia với bọn họ, bọn họ còn có thể nhịn sao? Người có chút đầu óc sẽ dùng ám chiêu sau lưng, không bao giờ tự mình động thủ, kẻ không đầu óc thì chạy đến trước mặt ta kêu gào, niệm chút mặt mũi của phụ thân, ta cũng không làm quá đến mức lấy tính mạng của bọn họ. Chỉ cho người đến đánh sập phủ hoàng tử của bọn họ, đen người xâu thành một chuỗi ném đến trước mặt phụ thân là được.”

Trang Thư Tình nghĩ đến hình ảnh kia, thật không nhịn được cười,

“Rất nhiều người nhìn thấy sao?”

”Đương nhiên. Lúc đó là thời gian phụ thân vào triều.”

”Các hoàng tử khác đều thấy hết?”

”Chỉ có đại hoàng tử là không có, hắn đến từ sớm, lúc đó hẳn đã về

phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách.”

Trang Thư Tình cười vài tiếng lại tiếp tục hỏi, “Lúc đó là tháng mấy?”

”Tháng mười hai.” Bạch Chiêm thấy nàng vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ hơn một chút. “Thân thể không tốt nên bị bệnh mấy tháng, kém chút mất mạng.”

”Thái độ của hoàng thượng như thế nào?”

”Mặc kệ là thái độ gì. Người chọc đến ta đều phải nhận chút giáo huấn, có bản lĩnh thì đến tìm ta đầu, nếu không có khả năng thì nên quản tốt bản thân, không nên đến trêu chọc ta.”

https://thuviensach.vn

Hoàng đế có một đứa con như hắn cũng thật bắt đắc dĩ, Trang Thư

Tình vừa cười vừa nghĩ, tức giận trong lòng cũng tiêu tán đi không ít.

”Có hai người không phục, sau này liền liên thủ muốn đối phó với ta, lập tức liền bị ta ném đến quặng than lao động ba tháng.”

Hoàng tử đi lấy quặng than?!!

Trang Thư Tình kinh ngạc nhìn Bạch Chiêm, có chút lắp bắp hỏi hắn,

“Chàng, chàng có quặng than?”

”Ừ, có.” Nhìn thấy Thư Tình ỷ lại dựa vào người hắn, Bạch Chiêm trong lòng cao hứng, hắn vốn cũng hy vọng Trang Thư Tình có thể hỏi thêm những chuyện về hắn, hắn nhất định sẽ không gạt nàng, những cho tới bây giờ Trang Thư Tình vẫn không hỏi một câu, hiện tại vất vả mới hỏi hắn một chút, nửa phần hắn cũng không dấu diếm.

”Giáp với Đại Chu có hai nước, một là Võ Quốc, một là Cúc Quốc, Võ Quốc có chút quan hệ với ta, khi nào nàng muốn đến đó chơi ta sẽ mang nàng đi, ở nơi đó không giống với Đại Chu, nàng thấy nhất định sẽ thích, còn quan hệ của Cúc Quốc với Đại Chu vẫn luôn không tốt, năm mười lăm tuổi ta nghe nói ở Cúc Quốc có một vị võ sĩ rất lời hại, đến xem thử thấy cũng quả có chỗ hơn người, nhưng mà vẫn bị ta đánh ngã, lúc đó hai bên đãi đánh cuộc, một phần tiền cược trong đó chính là quặng sắt nằm ở ranh giới giữa hai nước, mỏ đó có trữ lượng rất lớn, còn có thể khai thác nhiều năm.

”Quặng sắt không phải là tại sản của quốc gia sao? Đối phương cũng dám nguyện ý đem đánh cược?” Trang Thư Tình lập tức thắc mắc hỏi hắn

”Vậy cũng phải xem bọn họ có gan dám đến đoạt đồ với ta không, lại nói nơi đó cho bọn họ thì bọn họ cũng không giữ được lâu, lúc đó ta cũng lấy một quặng đồng làm tiền đặt cược, tranh thì trách bọn họ không thắng được ta.”

https://thuviensach.vn

Chỉ sợ nguyên nhân phía sau mới là điều quan trong nhất đi, ranh giới giữa hai nước trước giờ đều hỗn loạn, mà trước giờ đều là kẻ mạnh vi tôn, nếu triều đình nhúng tay vào, càng sẽ bị phản tác dụng, nếu như xuất động quân đội, Cúc Quốc sẽ cho phép khởi binh sao?

Về phần quặng đồng gì đấy, Trang Thư Tình lựa chọn không có nghe thấy.

”Phụ thân chàng ký thật cũng rất tinh tường, chàng nói thế nào cũng là con của hắn, nắm ở trong tay con mình dù sao cũng tốt hơn trong tay địch nhân, chuyện khai thác quặng sắt xử lý thế nào?”

”Người của ta khai thác.”

Trang Thư Tình bị ngữ khí đương nhiên của hắn đả bại, không phải là nên bán giá thấp cho triều đình sao? Hoàng đế sẽ không có khúc mắc trong lòng sao? Nguyên một quặng sắt, lại là một quặng sắt có trữ lượng lớn, mỗi năm như vậy có thể làm ra bao nhiêu vũ khí chứ?

”Phụ thân chàng cũng đồng ý?”

Bạch Chiêm cười một tiếng nhẹ bổng, “Cho dù hắn cứng rắn muốn đoạt ta cũng không sợ, nhiều nhất là rời khỏi Hội Nguyên Phủ, thiên hạ

rộng lớn, ta đi đâu mà không được, những điều hắn cần là mượn ta để áp chế không ít người, nhất là cái đuôi to ngoại thích kia, nếu không phải hắn còn có vài phần khả năng, đem bọn ngoại thích áp chế xuống, hiện tại thiên hạ này còn chưa biết sẽ mang họ của ai, nhưng dù sao thì, đối với ta hắn cũng có vài phần chân tâm, bằng không ta xũng sẽ không tùy ý để hắn mượn thế.”

Sờ sờ đầu nàng. Động tác ôn nhu như đang đối đãi với một đứa nhỏ, Bạch Chiêm nói: “So với ai hắn cũng đều rõ ràng, ta thật không có hứng thú với vị trí kia, nhưng mà hắn cũng lo lắng nếu người ngồi ở vị trí kia https://thuviensach.vn

không phải là ta, sợ là hắn sẽ không chứa chấp nổi ta, nhưng ta thì tất nhiên là không cần hắn phải bận tâm.

”Vị trí kia có cái gì tốt? Cô đơn một mình, quyền lực cho dù có lớn, nhưng được nhiều thì mất đi cũng càng nhiều, đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng sẽ có người nhảy ra nói ngươi làm không tốt chỗ này, không phải chỗ

kia. Còn phải cân bằng thế lực ở khắp nơi, sơ xảy một chút, cả thế cờ sẽ

hoàn toàn bị hủy, Nghĩ đến thôi cũng thấy mệt, hắn muốn sống cuộc sống như vậy thì mặc hắn, ta không muốn tham gia.”

”Ừ, như bây giờ là tốt rồi.”

Rõ ràng lời đồn đãi bên ngoài vẫn đang còn sôi sục, không biết bao nhiêu người đang thảo luận lời đồn này. Nhưng hai người ỡ đây vẫn yên tĩnh cùng nói chuyện đôi lúc còn khẽ phát ra tiếng cười, Trang Thư Tình lúc này đã hiểu được, nam nhân này nói rằng không sợ bất luận kẻ nào không phải chỉ để an ủi nàng, nàng lại không ngời được khi hắn còn bằng tuổi nàng lại có thể làm được nhiều chuyện như vậy, nhiều chuyện trong số

đó đến chính nàng cũng không có khả năng làm được như vậy, hơn nữa cũng hiểu được tại sao có nhiều người vẫn khăng khăng một mực trung thành theo hắn.

Những người ở đây đều bộc tùy theo chủ, mấy người thấy bọn họ

không để chuyện này vào mắt nên cũng không quá lo lắng, ngược lại một đám đều vô cùng hưng phấn, bởi vì sắp có chuyện để họ làm.

Trần Nguyên thật sự không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp trong phòng. Môt mực vẫn đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào, hắn tuyệt không dám chọc giận công tử, hiện tại công tử đã được Trang tiểu thư xoa dịu, nếu hắn không có mắt dám phá hỏng...

”Tra được cái gì sao?”

https://thuviensach.vn

”Vâng.” nghe được lời của công tử, lúc này Trần Nguyên mới bước vào,“Tòa nhà kia xác thực có chút cổ quái, ở thư phòng có cửa nối thẳng đến tòa nhà ở một con phố khác, thuộc hạ đã tra được, nơi đó là tòa nhà của Trương phủ, nhưng trong ngày thường không thấy Đổng Minh Đức tiến vào Trương phủ. Hai người cũng chưa từng chạm mặt, thuộc hạ đã cho người tiếp tục điều tra, mong công tử cho chúng thuộc hạ thêm chút thời gian.”

Lúc Trần Nguyên tiến vào Trang Thư tình đã kéo Bạch Chiêm ngồi xuống bên cạnh, thấy hắn nói vậy liền thuận thế hỏi: “Có phải Trương phủ

cũng giống như tòa nhà của Đổng Minh Đúc, có một cửa thông đến tòa nhà kia, hay một tòa nhà nào khác?”

Trần Nguyên và Bạch Chiêm nhìn nhau, “Thuộc hạ sẽ đi tra ngay.”

Trang Thư Tình trừng mắt nhìn về phía Bạch Chiêm, “Ta chỉ nói bừa.”

”Khả năng xảy ra là rất lớn.” Bạch Chiêm cười, người hắn coi trọng, cho tới bây giờ sẽ không phải là một nữ tử không có đầu óc, người khác thấy hai người bọn họ liền tự cho rằng Thư Tình là muốn với cao, nhưng lại không biết rằng hắn mới là người nhặt được một bảo vật độc nhất vô nhị.

”Tỷ tỷ!” Trang Thư Hàn từ bên ngoài tiến vào, tuy rằng vẫn nỗ lực vẫn duy trì dáng vẻ không quá kích động, nhưng trong mắt vẫn lỗ ra hoàng mang.

Trang Thư Tình đang định tiến lên, liền nhìn đến thấy phía sau Thư

Hàn còn có người.

Người phía sau Thư Hàn không phải Tô Văn thì còn là ai!

Bạch Chiêm đối với hắn cũng coi như thân cận, nhứng cao mi hỏi,

“Sao lại đến?”

https://thuviensach.vn

”Tiểu từ này nghe được lời đồn liền đứng ngồi không yên, ta không yên tâm để hắn một mình về nhà nên liền đi theo.” Tô Văn khẽ gật đầu với Trang Thư Tình, trên mặt tất cả đều là thiện ý.

Trang Thư Tình trong lòng ấm áp, cúi đầu chào hỏi, “Thư Tình tạ tâm ý của tiên sinh, tiên sinh mau vào trong nhà ngồi.”

Tô Văn nhìn Thư Hàn: “Học tỷ tỷ của con một chút, tâm tĩnh còn kém xa.”

Trang Thư Hàn cúi đầu thi lễ đáp lại, “Tỷ tỷ vốn lợi hại hơn đệ tử rất nhiều.”

”Ngươi còn kiêu ngạo.” Tô Văn chán nản, lười lại nhìn hắn, tiểu tử

này bình thường rất trầm tĩnh khiêm tốn, nhưng có chuyện gì liên quan đến tỷ tỷ hắn là liền lập tức nóng vội, nhưng mà đáy lòng hắn cũng vui mừng, một đệ tử vừa có tài vừa có đức, tiền đồ sau này cho dù không lớn cũng không ngại, Thư Hàn chẳng những có đức mà còn vẹn toàn, hắn thật là vô cùng vừa lòng.

Ngửi hương trà, Tô Văn cũng biết loại trà bảo bối này ở Trang gia không có nửa điểm hiếm lạ, trừng mắt liếc đệ tử một cái, có đồ tốt lại giấu sư phụ, sau đó oán khí mười phần nhìn về phía Bạch Chiêm.

Bạch Chiêm thấy hắn biểu hiện tốt, tâm tình khoái trá mỡ miệng, “Lát nữa cho ngươi một bao.”

”Nhiều một chút, hiện giờ mới tháng năm, một bao sao có thể uống đến cuối năm.”

Không đợi Bạch Chiêm nói cái gì, Trang Thư Tình liền nở nụ cười,

“Trong nhà ta còn một chút, coi như là Thư Hàn hiếu kính tiên sinh.”

https://thuviensach.vn

Chiếm tiện nghi của tiểu bối không phải hành vi của quân tử, Tô Văn muốn cự tuyệt, nhưng hai phiến môi như dính lại không cách nào tách ra, chính là không thể từ chối được, cũng không dám nhìn Bạch Chiêm, cuối cùng ho khan một tiếng nói: “Ta đây liền không khách khí.”

Trang Thư Tình nhìn hai người, nở nụ cười.

Bị chính người thân của mình tính kế, còn nháo lớn như vậy, có thể

không khó chịu sao? Tất nhiên là khó chịu, lo lắng sao? Tất nhiên cũng lo lắng, nhưng một ngày này của nàng, trôi qua lại rất yên bình.

Hoạn nạn thấy chân tình, nàng quả thật nhận thấy được, bởi vì biết nàng không phải chỉ có một người, nàng không bị mọi người vứt bỏ, cho nên nàng mới có thể càng thêm dũng cảm.

Mặc kệ kế tiếp phải đối mặt với sóng gió gì, nàng cũng tuyệt đối không lui về phía sau.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 104: Giá Trị

Tô Văn đến đây cũng chính là cho mọi người thấy lập trường của hắn, gặp được người rồi thì cũng không nên ngồi ngốc quá lâu, một lát liền ôm bảo bối của hắn cáo từ, còn cho Thư Hàn nghỉ ba ngày.

Đưa người đi rồi, Bạch Chiêm nói: “Có hắn ra mặt, có một nhóm người liền sẽ không dám tham dự vào.”

”Văn nhân?”

”Ân, chỉ cần bọn họ không thêm phiền, việc này sẽ không nhấc lên sóng gió quá lớn.” Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hai người sóng vai đứng ở trong sân, một đôi bóng, kéo dài về sau quấn quýt lấy nhau, “Sinh lão bệnh tử, trên đời này ai dám nói mình sẽ không có bệnh, càng không có bất cứ người dám đối mặt với cái chết mà không sợ hãi, mặc kệ có phải phù thủy hay không, chuyện ngươi có thể cứu sống người là thật, một người quanh năm sống nhờ thuốc nay nhờ ngươi mà có thể khỏe mạnh sống sót, là phù thủy thì sao, rất nhanh thôi sẽ thấy được kết quả Như Tình, nàng không cần đánh giá quá cao lòng người, giết nàng bọn họ càng không chiếm được chút lợi ích nào, hiện tại không dám bức tử nàng, về sau, nói không chừng về sau dựa vào chút lòng nhân ái này mà được đền đáp, ai lại không muốn hào phóng một phen, buổi tối nàng nghe Trần Nguyên hồi báo sẽ biết, cuối cùng, người nàng cần đối mặt sẽ không phải dân gian, mà chỉ

là triều đình...”

”Phụ thân biết nàng thân bất do kỷ, những người khác không chừng sẽ

lâm vào sợ hãi, huống chi mục đích hiện tại của bọn họ rất rõ ràng, một là https://thuviensach.vn

muốn thu nàng về phe của cọn họ để tùy bọn họ sở dụng, thứ hai là muốn dời đi lực chú ý của mọi người, tiện cho bọn họ ra tay xử lý nơi truyền ra lời đồn đãi, nhất tiễn song điêu, nhưng mà kết quả còn phải xem ta có đồng ý hay không, ta đã cảnh cáo bọn họ từ sớm, đừng có chọc ta, chọc, tự gánh lấy hậu quả.”

Trang Thư Tình vừa kéo hắn trở về phòng vừa hỏi, “Chàng tính toán làm như thế nào?”

”Tất nhiên là phải hồi báo hậu hĩnh lại cho bọn họ.” Bạch Chiêm chưa nói đến chuyện doanh trại ở Giang phủ hiện nay là loại tình huống gì. Cùng càng không nói cho nàng biết rõ tình huống này hắn cũng không có chuẫn bị viện thủ, ngược lại đã rút toàn bộ người về, chỉ tuy cho bệnh tình phát tán ra. Chờ đến phạm vi bệnh truyền ra càng rộng, đến thời điểm không thể

nào tiếp tục che dấu, hắn lại bồi thêm một kích, xem ai còn có bản lĩnh đánh chủ ý đến người của hắn!

Đây chính là phương thức xử sự của hắn, trị quốc cũng giống như

phương pháp chữa bệnh của thư Tình, nơi nào xảy ra vấn đề, lập tức liền hạ

ngoan tay. Một đao bổ xuống, cắt đứt nơi đó, triệt để chặn đứt nguyên nhân phát sinh vấn đề.

Việc này nếu lại nhẹ nhàng bỏ qua. Lần sau không biết bọn họ còn dám đánh chủ ý nào lớn hơn nữa, nếu đổi lại là hắn, hắn đã sớm đem đám người này chém hết không còn một mống.

Hỏi hắn làm như vậy thì cục diện triều đình sẽ như thế nào?

Chê cười, Đại Chu lớn như vậy. Mỗi kỳ thi có rất nhiều tiến sĩ thi đậu, tùy tiện tìm một người đặt vào chỗ trống, hắn sẽ tự phải biết làm sao để bảo vệ vị trí kia, cũng chỉ là lấy thê tử thôi nhưng còn phải xem là người nào có thể vào được trong mắt hắn, ngoài vị đang ở bên cạnh, sẽ không có người thứ hai.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cũng không tiếp tục truy vấn hắn tính sẽ đáp trả thế

nào, nang chỉ cần biết, người này thực không đem chuyện này để trong lòng là được rồi.

Nhìn thấy đệ đệ tiến vào, Trang Thư Tinh liền kêu người đi dọn cơm, lại cho người gọi Thư mẫn và tiểu đệ Thư Cố, tuy rằng trong lòng có chuyện. Những bữa cơm này trôi qua vô cùng yên ổn.

”Công tử, thuộc hạ tra được một tòa nhà cách Trương phủ không xa bình thường ít có người ra vào. Gần đây liền có một người tiến vào, người này sử dụng xe ngựa, không biết là nam hay nữ, tối nay thuộc hạ đi tra xét một phen.

”Mang theo nhiều người đi.”

”Vâng.” Tính tình công tử Trần Nguyên rất rõ ràng, lời này của công tử cũng biểu đạt là quan tâm, “Đây là động tĩnh gần đây của quan viên trong thành, còn có đây là một chút dị động của các gia tộc. Mong công tử

xem qua.”

Tùy tiện lật lật vài cái, Bạch Chiêm liền đưa cho Trang Thư

Tình.”Nhìn thử xem.”

Đây là một phần danh sách, ngay cả tiểu đội nha dịch dần nhất làm gì đều ghi vào, xấp hạng đầu tiên chính là Trương Hoa, thành chủ Hội Nguyên Phủ.

”Tra những thứ này có thể khiến Trương Hoa cảnh giác hay không?”

”Nếu như chút chuyện này mà còn làm không được thì sao ta dám giữ

lại bên người, Trường Hoa xuất thân từ Trương gia ở kinh thành, tổ tiên là công thần khia quốc, Trương Hoa có người tỷ tỷ vào cung làm phi, sinh hạ

tứ hoàng tử, xem ra có chút tâm tư, chỉ là quá mức tham lam, tay với quá dài, lúc này liên lụy đến tất cả người có liên quan.”

https://thuviensach.vn

”Phía sau Đổng gia có phải tứ hoàng tử hay không?”

”Có khả năng này, cho dù không phải thì cũng khôn thoát khỏi quan hệ.” Bạch Chiêm chống đầu lường biếng nói, không hề đem bọn họ để vào trong mắt, triệt để coi thường, hắn quả thật không xem trọng nổi những người đó, những thứ nên biết thì phải biết, phòng bị thì vẫn phải phòng bị, đây là lời nương hắn đã dạy từ nhỏ.

”Ầm vang!”

Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn ngoài phòng, “Sắp đổ mưa?”

Buổi chiều còn nắng, sao thời tiết lại thay đổi nhanh như vậy?

Nhắc tới mùa mưa năm này của Hội Nguyên Phủ không khéo còn kéo dài đến tối.

Trần Nguyên ra ngoài quan sát sắc trời một chút, “Nổi gió, lát nữa khả

năng sẽ có mưa.”

Nghĩ đến tình huống ở doanh trại, Trang Thư Tình sao còn có thể xem những sổ sách này, “Nếu như xử lý không tốt, nước mưa sẽ là con đường truyền nhiễm, cho người đến doanh trại của Từ tướng quân nhắc nhở một chút, chỉ cần là ở trong doanh trại, nhất dịnh phải mặc áo và đeo giày kín, mặc kệ là nước rữa mặt hay bất cứ nước nào cũng không thể đổ lung tung, phải tiếp tục đun rượu, thời tiết này nói bọn họ đun nhiều một chút.”

Dừng lại một lát, Trang Thư Tình nhíu mày, “Bạch Chiêm, ta không tin những nới khác sẽ không có chuyện gì, nếu nhiễm bệnh cho người dân thì phải làm sao bây giờ? Bệnh này tuy không nguy hiểm đến mạng người những sẽ rất dễ lây nhiễm, dễ dàng mắc bệnh, trị liệu cũng khó khắn... Sao làm nhìn ta như vậy?”

https://thuviensach.vn

”Bọn họ còn đang đồn nàng là phù thủy, nàng quản sống chết của bọn họ làm gì?”

”Ta đã mặc kệ lời đồn, những thứ đó ta không đẻ tâm, thấy khó chịu thay ta sao?” Trang Thư Tình cười đến dịu dàng, nhường nhân nhìn liền cảm thấy còn người nàng từ trong ra ngoài đều mềm, vô cùng mềm mại.

”Ta biết, làm như vậy sẽ bị rất nhiều người dòm ngó, bị ỷ lại, bị người khác phó thác sinh tử, nhưng nếu bản thân ta hữu dụng, ta còn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, người khác thích nói thế nào thì kệ bọn họ, cho dù cho rằng ta là phù thủy, ta sẽ hại bọn họ, vậy thì lần sau có bệnh đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không đến cửa cầu xin bọn họ để ta chữa trị, nhiều người như vậy, sẽ có người hiểu biết, cũng sẽ có người ngu muội,ta không muốn chui rúc làm một người ngu muội, cũng không muốn sống quá ích kỷ, điều ta muốn là sống không thẹn với trời, chết không thẹn với đất, ta muốn bình thản đứng bên cạnh chàng, mà không phải tự bản thân cảm thấy thấy mình ô uế, không xứng với chàng,“

Bạch Chiêm mím miệng tươi cười như trẻ con, liếc mắt nhìn Trần Nguyên một cái.

Trần Nguyên nhìn Trang Thư Tình thật kỹ, mang theo kính ý Trang Thư Tình nhìn không hiểu, xoay người ra ngoài an bày.

Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm, “Vừa rồi ta có nói cái gì không đúng sao? Sao hắn lại nhìn ta như vậy?”

”Hắn là đang tâm phục.” Nếu nói trước kia Trần Nguyên kinh Thư

Tình là vì hắn, như vậy kể từ bây giờ, hắn kính nể nàng đơn giản bởi vì nàng là Trang Thư Tình.

Thằn sắc trong mắt Bạch Chiêm giấu không được kiêu ngạo, người hắn xem trọng, chính là tốt như vậy.

https://thuviensach.vn

Hơn nữa nàng còn nói là vì có thể đứng ở bên cạnh hắn, dùng ánh mắt nghiêm cẩn như vậy nhìn hắn nói ra lời dễ nghe như vậy, thật là... khiến cho tim của hắn đập thật nhanh.

Mưa đến, mau hơn so với đoán trước, Trang Thư Tình ở trong nhà đứng ngồi không yên, nhìn bầu trời tối như mực ở bên ngoài, lại nghĩ đến hậu quả sau trận mưa này.

Trần Nguyên rất nhanh từ bên ngoài đi vào, đặt ô ở ngoài cửa,, “Người mà hiện tại Từ tướng quân có thể sử dụng không nhiều, thuộc hạ cho mang theo người đi giúp, tình huống hiện tại coi như là đang trong phạm vi không chế, Từ tướng quân nói hi vọng ngày mai Trang tiểu thư có thể đến xem quân doanh.”

”Lúc này không sợ nàng là phù thủy?”

”Từ tướng quân cũng không làm cái gì, Từ tiểu thư không có đồng ý thì cũng không đến lượt ta.” Trang Thư Tình nhìn về phía Trần Nguyên,

“Có đại phu ở đó trực đêm không?”

”Có, Trình Kha là người gác đêm nay.”

Trong lòng Trang Thư Tình vẫn cảm thấy không yên, nhưng nàng cũng biết, việc nàng có thể làm rất có hạn, hơn ba vạn người, vốn đã không dễ quản lý, huống chi những người ở đây chưa từng được cung cấp kiến thức đầy đủ để phòng tránh bệnh, ít người biết chữ, trước khi gia nhập quân ngũ, bọn họ cũng chỉ làm nông dân quanh năm làm ruộng, đây cũng là việc rất bình thường, căn bản là không ai muốn thay đổi.

Cho dù nàng làm cũng vô dụng

Bạch Chiêm đứng dậy, “Chuyện này ngày mai lại nói tiếp, không còn sốm, đi nghỉ ngơi trước đi.”

https://thuviensach.vn

Nguyên tưởng rằng cơn mưa này chỉ trong một lát sẽ ngừng, nhưng tại thời điểm khó khăn này mưa chẳng những không ngừng, mà càng thêm lớn hơn nữa.

Trang Thư Tình nhìn trời liền biết sự việc sẽ nghiêm trọng, lập tức khoác áo mở cửa, nhìn màn mưa bên ngoài, tâm trầm xuống.

”Tiểu thư, có gió.” Bảo Châu mang theo nước ấm tiến đến, thấy thế

liền vội vàng đóng cửa lại.

”Thu thập một chút, ta muốn ra ngoài.”

”Vâng.”

Nguyên tưởng rằng nàng tới sớm, đến nhà ăn mới thấy nàng mới là người đến trễ

Trang Thư Cố tiến lên nắm lấy tay nàng, sau được chăm sóc một đoạn thời gian, sắc mặt đứa nhỏ này đã bắt đầu hồng nhuận, rất chọc người thích, hai tỷ đệ nhìn còn có chút giống nhau, người không biết tuyệt sẽ không nhận ra được hai người không phải thân thích.

Bạch Chiêm chậm chạp tiến vào, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thư Tình

Đây là chỗ trống cuối cùng, có thể thấy được, người trong nhà vô cùng quen thuộc sự có mặt của hắn, hoàn toàn coi hắn như một trong những chủ

nhân của Trang gia.

Trầm mặc ăn điểm tâm, không đợi Thư tình mở miệng, Bạch Chiêm đã nói trước: “Đều đã dàn xếp xong xuôi, đi thôi.”

Trang Thư Hàn thấy tỷ tỷ đứng dậy cũng vội vàng đuổi kịp, Trang Thư Tình lắc đầu, “Đệ ở nhà đi.”

https://thuviensach.vn

”Tỷ, đệ cũng muốn đi, chuyện tỷ muốn làm, đệ cũng phải xem thử một chút, để biết được, tỷ tỷ của đệ có bao nhiêu lợi hại.”

”Để hắn đi đi, chuyện này hắn cũng nên biết, về sau sẽ có lợi cho hắn.” Bạch Chiêm nói xong liền kéo người ra ngoài.

Trang Thư Tình cũng không quá đặt nặng chuyện nắm tay, giữa hai người bọn họ có tiếp xúc rất nhiều, năm tay căn bản không tính là chuyện gì lớn.

Nhìn trời mưa, lại nhìn đôi giày bản thây đang đi, Trang Thư Tình nhớ

ra bao tay nàng để trong hộp giải phẫu, bao tay y tế có thể làm được, vậy giày đi mưa chắc hẳn cũng không thành vấn đề.

”Bạch Chiêm, bao tay giải phẫu của ta chàng làm ra nó có dễ không?”

”Ừ? Tốn chút công sức, thế nào?”

”Từ chất liệu đó có thể làm ra loại sản phẩm khác được không?”

”Không khó.” Bạch Chiêm vừa nói vừa bước đi, “Muốn làm thứ gì?”

”Ừ, làm một chút đồ đi mưa hẳn là được, giày thì thế nào? Dùng để

làm giày đi mưa khẳng định là rất có ích, so với giày vải bị mưa làm ướt thì tốt hơn nhiều.”

”Ta nói bọn họ làm thử xem.” Tiếp nhận ô hạ nhân đưa tới, Một tay Bạch Chiêm ôm bổng Trang Thư Tình lên, trực tiếp tiến vào xe ngựa.

Trang Thư Tình không hề bị dính một giọt nước mưa, nhưng trước trán Bạch Chiêm lại có hơi ẩm ướt.

Cầm khăn giúp hắn lau khô, lại sửa lại tóc cho hắn một chút, Trang Thư Tình giống như không hề cảm thấy, không khí giữa hai người đã có https://thuviensach.vn

chút ăn ý và thân mật, nhìn đôi giày bên ngoài liền liên tưởng đến giày đi mưa.

Giày đi trong mưa thì phải nhẹ, hơn nữa người bình thường cũng có thể sử dụng, nếu giày đi mưa có thể được sử dụng thông dụng...

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 105: Bạch Chiêm Tính Kế

Diện tích của quân doanh rất lớn, lúc không có người luyện tập thường có một khu để trống, lúc này không hiểu sao đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Từ sáng sớm Từ Công Mậu đã cho người chờ ở cửa quân doanh, nhìn thấy xe ngựa lập tức chạy vào bẩm báo cho hắn.

Bởi vì đi giày vải trong mưa nên mỗi bước Trang Thư Tình đều đi rất cẩn thận, sợ bị ngã sấp xuống, như vậy sẽ rất mất mặt.

Bên cạnh có Bạch Chiêm đỡ, phía sau có Trang Thư Hàn, vì vậy Trang Thư Tình cũng chỉ bị ướt môt chút.

Thấy nàng đứng vững, quân binh mới dám tiến lên tiếp lời, “Tướng quân có lệnh, mời Trang đại phu trực tiếp tiến vào quân doanh.”

Trang Thư Tình nhìn hắn cười, nhìn xuống dưới giày của hắn, bên trong có lót thêm gì không thì nàng không biết, nhưng bên ngoài hình như

được bao bằng một lớp chất liệu gì đó, chắc là có tác dụng chống thấm nước.

Nàng cũng không hỏi nhiều, cùng Bạch Chiêm bước vào doanh trướng.

”Mưa hình như đang bắt đầu lớn hơn.” Tiếng mưa đập lên ô vô cùng dày đặc, Trang Thư Tình có chút lo lắng chiếc ô này sợ là không trụ nổi.

https://thuviensach.vn

”Ân.” Một tay Bạch Chiêm cầm ô, một tay đỡ lấy Trang Thư Tình, việc chiếu cố Thư Tình chỉ cần hắn làm là được, không cần nhọc đến người khác, cho dù là Thư Hàn cũng chỉ có thể nhìn.

Nhưng mà lúc này theo Thư Tình đến đây hắn cũng có việc muốn làm, những ngày khác, người bình thường không thể tiến vào quân doanh, nếu Từ tướng quân biết hắn tới, như vậy tất sẽ có vấn đề muốn hỏi hắn, nhưng về câu trả lời, thì phải coi tâm tình.

Từ Công Mậu vừa nhận được tin liền lập tức mở ô tiến ra ngoài. Phía sau trừ các tướng lĩnh thân cận và Trình Kha thì còn có một vị gọi là Mã đại phu.

Lời đồn bên ngoài không phải các tướng sĩ trong quân doanh không biết, tất cả bọn họ đều biết, trước chưa cần bàn đến vị tiểu cô nương trước mắt có phải là phù thủy hay không. Lúc này nàng nguyện ý đến quân doanh giúp bọn họ chữa trị, điều này nói lên được nàng không phải là kẻ yếu, cũng không bị những lời đồn kia gây ảnh hưởng.

Người như vậy mới đáng xưng là đại phu, về chuyện người ta nói nàng là phù thủy, cái đó cũng chỉ là lời đồn, ai biết có đáng tin hay không, cho dù là thật thì người ta cũng chỉ làm chuyện cứu người, người đến xem náo nhiệt có tư cách gì phán xét người khác?

Làm đại phu, đều đã rất quen thuộc sinh tử của con người. Ngược lại cũng càng nhìn thông suốt, vì vậy, đối với Trang Thư Tình hắn có chút tò mò, qua lần gặp mặt này chút bài xích trong lòng hắn cũng đều biến mất.

Người có tri thức luôn nhìn ra được cốt lõi của vấn đề.

Mặc kệ thái độ của bọn họ đối với vị nữ y này như thế nào thì nói đến cùng nàng cũng là nữ y. Cùng là người trong một quốc gia, người của bọn họ bị chất vấn khi dễ, bọn họ há có thể cùng hùa vào mắng chửi người mình?

https://thuviensach.vn

Tiếp nhận ánh mắt thiện ý của bọn họ, Trang Thư Tình cũng cười lại coi như chào hỏi, nguyên tưởng rằng chỉ có Trình Kha mới chào đón nàng, nhưng không nghĩ tới vị Mã đại phu kia cũng gật đầu với nàng, còn nhìn nàng cười một chút

Nhìn một chút, Trang Thư Tình nghĩ một chút liền hiểu được tâm tư

của hắn, trong lòng nhất thời vui vẻ. thì ra chịu một chút tiếng ác lại khiến nàng thu về nhiều nhân tình như vậy.

Từ Công Mậu ôm quyền thi lễ với Trang Thư tình, thái độ đối với Trang Thư Tình cũng vô cùng hòa khí, “Trang đại phu. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị theo lời dặn dì, chỉ là đồ che mưa thật sự không có nhiều, giày đi mưa thì lại càng ít, một quân doanh tổng cộng cũng có đến mấy trăm người, chính vì vậy không đủ số giày da để phân phát, chỉ có thể tận lực không bước ra ngoài.”

Nói đến đây. từ Công Mậu cười khổ một tiếng, “Lúc này chính là có người đang có ý muốn quấy rối. Sợ là dù có hợp lực lại cũng không thể đối phó.”

Đối với chuyện này Trang Thư Tình cũng không thể giúp gì hơn, chỉ

đành nói: “Hướng giải quyết như vậy đã là rất tốt, chỉ cần có thể không chế

được bệnh thì không bao lâu mọi người có thể khôi phục lại, lúc đó Từ

tướng quân không phải ngày ngày lo lắng, ta thấy dạo này khí sắc của Từ

tướng quân không được tốt lắm.”

Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao hắn có thể không lo, khi bền trên phát hiện ra sự tình hiện tại thì việc gánh vác trách nhiệm chỉ là chuyện phụ, quan trọng nhất chính là sức lực chiến đấu của quân đội sẽ bị suy giảm,.

Lau mặt, Từ Công Mậu qua qua nhìn hai người, “Hai người chính là người rõ ràng tính huống hiện tại nhất, mong Trang đại phu có thể nói rõ ràng một chút để lão hủ có thể biết được khả năng hiện tại của chuyện này.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm nhướng mày, “Đổi chỗ khác nói chuyện đi.”

Hắn rõ ràng là rất không vui, Từ Công Mậu thấy thế cũng không tiếp tục trì hoãn, lập tức kéo người đi doanh trướng.

Hai người cũng không nhiều lời vô nghĩa, mỗi người đều bắt đầu làm việc của bản thân, Trang Thư Tình giải thích một chút cho Mã đại phu, cũng bổ sung vài thứ cho Trần Kha

“So với ta đoán trước thì tốt hơn nhiều, hai ngày nay bệnh tình có bị

lặp lại hay không?”

”Có” Mã đại phu nói, lấy một cuốn tập từ trong lòng ra, đây là những bệnh án mấy ngày qua hắn ghi lại, “Hôm kia tất cả còn tốt nhưng hôm qua lại có mười một người tái phát.”

”Số lượng này có thể kiểm soát được, bệnh này vốn có khả năng tái phát, hơi không chú ý đến vệ sinh một chút là sẽ có thể tái phát bệnh lại, vì vậy dù đã chuyển biến tốt cũng vẫn phải chú ý, mưa hiện tại chưa thể tạm ngừng, đồ dùng và xiêm y không thể mang ra ngoài phơi, nhưng vậy rất bất lợi với tình huống hiện tại, nếu thời tiết cứ tiếp tục như vậy thì nên đốt lửa hong khô, nhất định phải tiếp tục giữ vệ sinh trong doanh trại, như vậy bệnh tình sẽ không tái phát.”

Hai người đều gật đầu ghi nhớ còn Trình Kha thì trực tiếp lấy bút ra viết lại, thấy Trang Thư Tình nhìn hắn liền giải thích nói: “Sư thúc nói đầu óc cũng không phải lúc nào cũng hữu hiệu, biện pháp lúc trước của Trang đại phu rất tốt, lúc nào cần thì lật lại là có thể tìm ra, vì vậy hiện tại tất cả

mọi người chúng ta đều học theo áp dụng.”

Trang Thư Tình tất nhiên vô cùng ủng hộ, nếu đại phu có thể hình thành thói quen viết ra những ca bệnh vậy tuyệt đối chỉ có lợi mà không hại https://thuviensach.vn

Bên này mọi người đang nói chuyện, bên chỗ của Từ Công Mậu và Bạch Chiêm lại không hề nhàn rỗi

”Tuyệt đối không được để cho Trương Hoa vào trong quân doanh, đề

phòng hắn chó cùng đứt giậu, mặt khác, mặc kệ là chỗ kia phái người nào tới thì vẫn phải cho người coi chừng cẩn thận, để đại phu đi xem tình huống hiện tại của bọn họ trước đi.”

”Ý của công tử là những nơi khác cũng bị nhiễm bệnh?”

”Ừm.”

Tuy rằng trong lòng sớm đã đoán được, nhưng Từ Công Mậu vẫn cảm thấy khó chịu, cả đời của hắn đều lăn lộn trong quân doanh, cũng rất rõ ràng suy nghĩ của những binh lính ở đây có bao nhiêu đơn giản, việc không đáng lo bọn họ sẽ không suy nghĩ, chỉ là bọn họ có thói quen nhẫn nhục chịu đựng, trầm mặc tiếp nhận tất cả những chuyện xảy đến dù là công bằng hay bất công, nếu may mắn thì có thể trở về phụng dưỡng phụ lão trong nhà, mệnh không tốt thì khi gặp phải chiến tranh, mười người bước ra chiến trường thì có khả năng sẽ chỉ có một nửa trở về, hoặc có thể là càng ít hơn, thảm nhất có thể bị tàn phế, vì không muốn gây thêm gánh nặng cho gia đình nên dứt khoát chết trên chiến trường, chỉ mong có thể được chút phụ cấp cho cha mẹ và vợ con.

Những người này nhìn không thấy được quan hệ sâu xa trong đó vì vậy sự việc cũng càng thêm nghiêm trọng, Từ Công Mậu thật sự không nhịn được hoài nghi, nếu lúc này chỉ im lặng mà không đi áp chế, lần sau không chừng bọn họ sẽ đánh chủ ý đến quân lương

”Công tử, ngài... Giúp, giúp bọn hắn.”

Bởi vì thanh âm của Từ Công Mậu thật sự rất khàn nên Bạch Chiêm hiếm có liếc mắt nhìn hắn một hồi.

https://thuviensach.vn

Từ Công Mậu chât vật dùng sức chà sát trên mặt, tận lực để thanh âm của hắn bình thường lại, “Ta biết công tử luôn mặc kệ những việc như vậy, nhưng những binh lính khác thật sự họ không có tội gì, ta lo lắng bệnh tình phát sinh càng lớn, những người đó sẽ bởi vì muốn thanh lý sạch sẽ nơi đóng quân mà giấu giếm việc này không quan tâm, trước để bọn họ về nhà tự chữa trị, Trang đại phu nói bệnh này có tính truyền nhiễm, đến lúc đó không phải một người chịu khổ mà cả nhà, thậm chí là hàng xóm cũng không người nào thoát được, ta không cầu gì khác, chỉ cầu công tử có thể

hỗ trợ một chút trong chuyện này, để bọn họ có thể bảo vệ quốc gia thêm nhiều năm, đừng để bọn họ vì những người luôn đặt cao lợi ích trong quan trường mà bắt bọn họ phải bị tàn tật suốt đời.”

Bạch Chiêm nhìn Trang Thư Tình đang cùng chúng đại phu nghiêm cẩn thảo luận, dùng khẩu khí thoải mái lại lạnh nhạt đến cực điểm chậm rại nói ra: “Nhìn tình hình hiện tại là biết không thể giải quyết được gì, những hoàng tử liên lụy vào chuyện này ít nhất có hai cái, mặc kệ là do mặt mũi hay có ẩn tình gì bên trong thì bọn họ cũng chỉ muốn đem sự tình ép tới mức tối đa có thể, đến phụ thân cũng bị bọn họ che mắt.”

Tầm mắt dừng lại ở bên người Từ Công Mậu, trong mắt Bạch Chiêm không hề gợn sóng, “Không cần ngươi cầu việc này ta cũng sẽ ra mặt, ta không muốn Thư Tình vì việc này mà lo lắng, nhưng chỉ là không phải hiện tại, hừ, dám nói nàng là phù thủy, ta chỉ hận không thể để người trong thiên hạ biết được sự tình bên trong hai chữ phù thủy này, nếu bọn họ có chút cốt khí, thì cũng đừng cầm đi phương pháp chữ bệnh của Thư Tình.”

Trong lòng Từ Công Mậu sau khi nghe thấy lời của Bạch Chiêm là vui vẻ, sau đó là chợt lạnh, hiện tại đã chậm rãi trở lại bình thường.

Như vậy mới là phong cách làm việc của Bạch công tử, hắn sẽ không quan tâm đến quá trình sẽ có bao nhiêu người chịu khổ, cũng sẽ không quản sau đó sẽ phải tốn bao nhiêu khí lực mới có thể bình ổn lại mọi chuyện, phương pháp của hắn, chính là tìm nơi nào có u nhọt, sau đó vung https://thuviensach.vn

một dao triệt để cắt đứt, không lưu hậu hoạn, giấu cũng không giấu được, vậy chỉ có thể đem khối u đó lấy ra, sau đó băng bó lại tốt là được, thời gian về sau có thể chăm sóc lại chỗ bị thương.

Ác sao? Dương nhiên là ác, nhưng chuyện đến nước này, phạm vi liên lụy rất rộng, nếu muốn chấm dứt thì chỉ có thể trả giá đại giới, nếu có thể

chém đứt mấy cánh tay kia, không, không cần chém đứt, chỉ cần để cho bọn họ có tâm cố kỵ, không còn dám làm việc mà không kiêng nể gì là đủ

rồi.

Hắn thật sự sợ, có một ngày hắn mang theo các tướng sĩ tiến ra chiến trường vì nước mà không tiếc mạng, nhưng đổi lại là những ngày phải ăn cát, mặc áo độc, ngay cả vũ khí chạm vào cũng bị gãy đoạn.

Hắn sợ là chẳng những không thể mang người thắng lợi trở về, mà chính bản thân mình còn bị chôn vùi nơi chiến trường, trên lưng còn mang theo tiếng xấu suốt đời.

Hắn không sợ chết, chỉ sợ chết không đáng giá.

”Cần ta phải làm như thế nào, công tử chỉ cần phải người đến thông báo, ta sẽ tận lực phối hợp với công tử.”

”Việc ngươi cần làm chính là quản tốt mỗi một mẫu đất trong doanh trại, đừng để người khác được dịp đạp hư kế hoạch của ta là được, việc này thì chỉ mình ngươi thì không thể dùng được, ngươi quản không được bọn họ muốn đến gây phiền toái.”

”Vâng, lão thần nhất định sẽ ra sức chú ý.”

Bạch Chiêm không có nói gì nữa, trong tiếng mưa rơi, tiếng nói của Thư Tình lại vô cùng thanh thúy, tràn đầy ôn nhu truyền vào trong tai hắn, nghe thế nào cũng đều cảm thấy rất êm tai.

https://thuviensach.vn

Tình huống nơi này đang chuyển tốt, ý của Thư Tình là không bao lâu nữa sẽ có thể khỏi hẳn, đến lúc đó dù những nơi khác có báo nguy thì người ở Hội Nguyên phủ đã được Trang Thư Tình chữa trị kịp thời, dùng phương pháp thỏa đáng làm bớt đi một hồi tai nạn, hắn thật muốn nhìn, bọn đại phu luôn tực cho mình là cao cao tại thượng kia sẽ phải làm nhưng thế nào.

Hoặc là thỏa hiệp để Trang Thư Tình ra tay cứu chữa, để nàng là người đi đầu phụ trách trị liệu bệnh tình, hoặc là cứu để bệnh tiếp tục lan rộng, nếu vì lời đồn đại này mà Thư Tình bị ảnh hưởng, bị người khác đề

phòng... muốn tất cả người ở Đại Chu đều phải chịu chung căn bệnh này thì có là gì?

Không phải Thư Tình không đồng ý trị, mà là không có người nguyện ý tin tưởng.

Thư Tình nàng rất lương thiện, nhưng không phải vì nàng lương thiện mà các ngươi muốn đồn kiểu gì thì đồn, mặc dù nàng biết, nhưng dự vào tính tình cùng cách đối nhân xử thế của Thư Tình, nàng sẽ không dể

chuyện này vào mắt, mà chỉ chuyên tâm chữa bệnh cứu người.

Trước kia nàng đã đem phương pháp chữa bệnh đưa cho Ôn công công trình lên, nàng đã không thẹn với tâm.

Hắn cũng muốn nhìn một chút, so với cái danh phù thủy và y thuật của Thư Tình, vị phụ thân đáng kính của hắn rốt cuộc sẽ chọn cái nào.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 106: Đưa Người Vào Quặng Sắt

Vì trời đổ mưa nên nhìn trời càng có vẻ tối.

Lúc này Bạch Chiêm mới trở về Bạch phủ sau mấy tháng qua.

Những đồ vật được chuẩn bị cho Thư Tình ở đây đều rất đầy đủ, những dao phẫu thuật cùng các dụng cụ cũng được Bạch Chiêm cho người làm thêm một bộ đặt ở Bạch phủ.

Nhưng sau khi bắt được Đổng Minh Đức bọn họ mới cảm thấy còn thiếu một căn phòng —— nhà giam.

Nhưng dù sao thì cũng chỉ có một người là Đổng Minh Đức, nên việc nhốt hắn ở đâu cũng không phải việc quá khó khăn, cuối cùng chỉ cần thêm một bếp than vào là được.

Lúc này không cần dùng thủ đoạn nào để cạy miệng, Đổng Minh Đức cũng đã sợ muốn chết, nhất là mỗi khi tiếng than trong lò nổ lách tách cùng với những gáo nước lạnh khiến thần kinh của hắn hoang mang đến tột độ.

Nhưng Thanh Dương tử vẫn không chịu buông tha cho hắn, ngày thường Thanh Dương Tử đều coi thuốc của hắn như bảo bối mà cất giữ vô cùng cẩn thận, nhưng hiện tại, nếu không phải sợ người chết sẽ không tra hỏi được thì hắn còn hận không thể lấy mỗi loại ra dùng thử.

Ngay từ đầu cho Đổng Minh Đức chỉ rằng Thanh Dương Tử cho hắn ăn độc dược, nhưng ngay sau đó hắn liền biết không phải đơn giản như hắn nghĩ.

https://thuviensach.vn

”Ách, ách,,ách...” Tiếng nấc cục không ngừng được lặp lại giữa những lần nấc cục không hề được dừng lại, một tiếng tiếp một tiếng, một hồi lâu sau ngực của hắn cũng bắt đầu phát đau, nhưng lại không thể ngừng được.

Thanh Dương tử dò xét mạch của hắn, chờ khi hắn chống đỡ không nổi liền lập tức tại cho hắn một gáo nước lạnh, lúc nuốt xuống một ngụm nước lạnh, tiếng nấc lập tức ngừng lại.

Không cho Đổng Minh Đức cơ hội thở dốc, một viên thuốc khác lại được nhét vào trong miệng, cằm vừa nhấc lên, viên thuốc liền lăn xuống cuống họng.

Qua một hồi cũng có thể thấy được phương pháp ra tay của Thanh Dương Tử, hắn tra khảo mà mười đầu ngón tay vô cùng sạch sẽ, ngay cả

một vết máu cũng không có.

Dược tính phát tác, Đổng Minh Đức cảm thấy móng chân của hắn vô cùng ngứa ngáy khó chịu, đến lúc hắn chịu không nổi ngất đi...

Miệng lại bị chét vào một chén nước lạnh, dược hiệu được giải, sau đó một viên khác lại được nhét vào...

Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Từ suốt ngày hôm qua đến nay. Trên người Đổng Minh Đức vẫn vô cùng sạch sẽ, không có đến một vết máu, nhưng mà nhìn hắn hiện tại, tóc không ra tóc, lông mi và lông mày đều trụi lủi, ngay cả những nơi có lông cũng bị rụng sạch. Trên người vô cùng sạch sẽ, nhưng tinh thần lại uể oải, tùy thời đều có thể ngất xỉu.

Nhìn biểu tình chỉ hận không thể chết đi của Đổng Minh Đức cũng biết mấy ngày nay hắn bọ ép buộc đến mức nào.

”Công tử.”

”Hỏi ra được gì không.”

https://thuviensach.vn

Trong nháy mất Thanh Dương Tử lập tức trở nên ngượng ngùng, sờ sờ

cái ót, “Chơi vui quá nên đã quên mất.”

Bạch Chiêm cũng biết tính tình của hắn nên cũng lười tức giận, nhìn Đổng Minh Đức hỏi, “Muốn chơi tiếp hay khai ra?”

Hắn đã sớm muốn khai, nhưng căn bản là một tiếng cũng không nói được!

Đổng Minh Đức quỳ bò tối trước mặt Bạch Chiêm, chỉ vào yết hầu của mình, một bộ muốn hỏi gì đều sẽ khai ra hết, vô cùng bức thiết nhìn Bạch Chiêm, chỉ sợ hắn không hiểu được ý mà mình muốn biểu đạt.

Bạch Chiêm liếc mắt nhìn Thanh Dương Tử, Thanh Dương Tử lấy lòng cười cười, lấy thuốc giải từ trong túi ra cho hắn ăn vào.

Bạch Chiêm cũng không gấp, cầm lấy dao găm mới làm ra lên xem,

“Dựa vào mẫu này làm thêm một cái, nhỏ hơn cái này một chút.”

Thợ thủ công cũng không sợ Bạch Chiêm, tiến lên tiếp nhận dao găm quan sát “Nếu nhỏ một chút e là lực sát thương sẽ không đủ.”

”Phần lưỡi dao làm sắc bén một chút là được, cái này quá lớn, để

không vừa hộp dụng cụ của Thư Tình.”

”Nga!” Thợ thủ công kéo dài giọng, ý vị thâm trường được nhìn về

phía công tử nhà hắn, “Thuộc hạ biết phải làm như thế nào.”

Bạch Chiêm khẽ gật đầu, cầm lấy một thứ vũ khí khác lên xem. Cũng không thèm nhìn Đổng Minh Đức, chỉ lạnh giọng nhả ra một từ, “Nói.”

Đổng Minh Đức cũng không dám nhiều lời, hắn cực kỳ sợ mấy viên thuốc kia của Thanh Dương Tử, ăn thứ đó còn kinh khủng hơn phải chịu cực hình.

https://thuviensach.vn

Khóe mắt lướt qua, thấy Thanh Dương Tử đang chuẩn bị lấy ra một viên thuốc, Đổng Minh Đức cũng không còn tâm trí để nghĩ nhiều, mở

miệng liền kể hết, “Trương Hoa nói, chuyện đang ngày càng khó kiểm soát, có thể sẽ gây bất lợi cho Tứ hoàng tử, nếu như có chuyện lớn khác phát sinh thì có thể dời đi lực chú ý của một người, năng lực của Trang Thư

Tình rất cao, không biết bao người đang chờ xem vị cháu gái của Liễu gia kia sau khi uống thuốc nhiều năm, nay được Thư Tình chữa trị có thật sẽ tốt lên hay không, người lớn tuổi ai mà không có bệnh, nếu như Trang Thư

Tình có bản lĩnh lớn, có thể chữa khỏi cả những chứng bệnh nan y, thì nàng sẽ là mấu chốt giải quyết tình trạng nguy cấp hiện tại của bọn họ, mục đích lần này ta đến Hội Nguyên Phủ chính là vì muốn đón hai tỷ đệ các nàng về, nếu thanh danh của nàng càng lúc càng lớn, như vậy sẽ không thể dễ dàng mang đi, vì vậy bọn họ mới nghĩ ra chủ ý này, nhất tiến song điêu, cũng không muốn hại nàng, chỉ là nghĩ rằng nàng sẽ sợ, nếu như cho nàng biết được tầm quan trọng của người thân, thì nàng nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của ta, nàng là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể không cảm động, dựa vào tài năng của nàng, dù ta có mang nàng về kinh đô thì tài năng đó sẽ

không bị mai một, nàng vẫn sẽ làm đại phu chữa bệnh cứu người, đây cũng sẽ là lợi thế mà Tứ hoàng tử coi trọng, bộ dáng của Thư Tình cũng tốt, nếu có thể vì Tứ hoàng tử ra sức, không chừng người sẽ nạp nàng làm tiểu thiếp...”

Liếc thấy ánh mắt công tử càng lúc càng lạnh, Đổng Minh Đức cũng không dám nói tiếp, nhưng thấy Thanh Dương Tử cầm viên thuốc chơi đùa trên tay Đổng Minh Đức cũng không dám dừng lại, chỉ đành cùng hết can đảm nói ra, “Đó là việc mà Tứ hoàng tử đã giao phó trước khi đến Hội Nguyên Phủ, nói nếu như Bạch công tử ngài còn chưa đùa chán thì không cần gấp gáp, lúc trước không thấy ngài ở đó, chỉ nghĩ là ngài vì lời đồn mà không muốn tiếp tục dây dưa với Thư Tình, nếu biết, ta cũng sẽ không...

Bạch công tử, tứ hoàng tử không có ý muốn trở mặt với ngài, tuyệt đối không có!”

https://thuviensach.vn

”Ngươi quả là trung tâm. “ Bạch Chiêm lạnh lùng trào phúng, “Sao không nói là đại ca ngươi làm?”

”Đại ca?” Đổng Minh Đức cẩn thận nhìn sắc mặt Bạch Chiêm, “Bạch công tử, việc này không liên quan đến đại ca.”

”Người nắm toàn cục ở kinh đô không phải hắn sao? Hay là nói, kẻ

một mực vẫn cho người đi quan sát tỷ đệ Thư Tình, đồng thời để ngươi đến đón bọn họ về không phải là hắn sao?”

Đổng Minh Đức không dám nói không phải, đây đều là sự thật, Bạch công tử sợ là đã sớm điều tra ra.

Bạch Chiêm cũng không muốn ở đây nghe hắn nhiều lời vô nghĩa, nhìn Thanh Dương tử nói: “Tiếp tục tra, để hắn nói ra vài thông tin hữu dụng một chút.”

Thanh Dương Tử dùng sức gật đầu đáp ứng, cười hắc hắc không ngừng, dám tính kế Trang tiểu thư, thật sự là ngại mạng mình quá dài.

Cơn mưa này đổ liên tục trong ba ngày, lúc lớn lúc nhỏ, chỉ là không có dấu hiệu ngừng lại.

Thời tiết ẩm ướt khiến lòng người như cảm thấy ưu phiền, chỉ là sau khi nghe được tin tức truyền đến khiến tâm tình có chút uể oải lúc này của Thư Tình lập tức tốt lên.

”Thuộc hạ đã cho người kiểm chứng, qủa thật lời đồn về Trang gia là từ trong miệng Trần thị mà ra.”

Trần Nguyên nhìn về phía Trang Thư Tình, trong mắt không có ngoài ý muốn, từ lúc công tử gặp được Trang tiểu thư hắn đã sớm đem việc tra xét rõ ràng, Trần thị nói là nàng chưa bao giờ học y, nói y thuật của nàng là https://thuviensach.vn

học được trong một đêm may ra hắn còn tin tưởng, công tử cũng biết đây là chính là thực sự.

Kỳ thật hắn cũng rất tò mò, thậm chí nói Trang tiểu thư thật là phù thủy hắn cũng có chút tin tưởng.

”A, y thuật của ta đúng là học xong trong một đêm, nhất mộng ngàn năm các ngươi có từng nghe qua chưa? Năm trước, ta bị Trang Trạch Lương dùng nghiên mực đập vào đầu khiến hôn mê hai ngày, hai ngày kia với ta mà nói dài như cả đời, ở trong mộng, ta học xong y thuật, còn thấy rất nhiều thứ mà các ngươi không thể tưởng tượng đến, hiện ta đang nỗ lực phục chế một vài thứ, nhưng ta cũng chỉ là đang nỗ lực, ta cũng biết, dù cho có dùng cả đời ta cũng không có khả năng làm ra được những thứ kia.

Ngữ khí Trang Thư Tình vô cùng bình thàn, giống như đang nói đến một câu chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng trong lòng bàn tay đang nắm chặt kia đã sớm ướt sũng một mảng, “Trần thị muốn bỏ đá xuống giếng ta cũng không ngoài ý muốn, ta đã sớm rút ra khỏi chi thứ của Trang Trạch Lương, bọn họ làm như vậy, ta cũng đã sớm đoán được, cũng không còn gì chờ mong các ngươi tin hay không thì đây cũng là thật, bọn họ có thể mặt không đổi sắc nói cho thiên hạ mình là người vô tội, nói đến không biết xấu hổ, ai còn có thể so với bọn họ.”

Thư Tình khẩn trương, Bạch Chiêm cũng buông xuống tầm mắt, “Phái người đưa bọn họ đến quặng sắt, khi nào học được bài học không được coi thường người khác thì mới được thả ra, Thư Tình nàng có muốn để bọn họ

chịu thêm chút khổ gì khác không?”

Muốn bọn họ đi lao động sao? Trong thời gian này phải nhìn thấy bọn họ nàng cũng càng cảm thấy ghê tởm, quả thật là không muốn gặp bọn họ, cách nàng càng xa càng tốt, nàng không có ý kiến gì, vô cùng đồng ý gật đầu, “Để bọn họ nếm trả khổ sở nhân gian cũng tốt, lão thái thái kia chính là người cần được giáo huấn nhất.”

https://thuviensach.vn

”Thuộc hạ lập tức đi xử lý.”

Trong phòng chủ còn lại hai người, bí mật Thư Tình giấu trong lòng khiến nàng có chút lo lắng, nhưng nàng cũng không muốn để chính mình thoạt nhìn như đang chột dạ, mở miệng muốn đánh vỡ trầm mặc, nhưng Bạch Chiêm đã nói trước một bước, “Ta không quan tâm những chuyện này, cho dù nàng thật là phù thủy, ta cũng chỉ biết, người ta nhận định chính là Thư tình, không cần phải cảm thấy bất an, chuyện trên đời có rất nhiều, không người nào có thể đem tâm đi chú ý hết được, không phải sao?”

Trang Thư Tình thật muốn bổ nhào qua hôn người này một cái, cũng may lý trí vẫn còn, chỉ là nói chuyện vẫn thoáng nghe được nàng có chút kích động: “Ta không phải là phù thủy, nhưng y thuật của ta quả thật không phải học ở thời đại này, về sau, về sau ta sẽ nói cho chàng.”

Bạch Chiêm cười, nụ cười rất sạch sẽ lại thuần túy, người khác nhìn vào vẻ mặt lúc này của hắn không thể đoán được, hắn là một người không hề đơn giản.

Trang Thư Tình cảm thấy, nàng nhất định là đã làm việc tốt suốt chín kiếp nên lúc chuyển thế đầu thai mới có thể may mắn gặp được hắn, nếu nói trước kia nàng còn chút hoài nghi, vậy hiện tại nàng đã tin tưởng tính cảm hắn đối với nàng là chân tâm thật ý, một nam nhân như hắn, nếu không phải nàng ở trong lòng hắn rất quan trọng thì sao hắn có thể lộ ra vẻ mặt mềm mại như vậy.

Lời nói có thể gạt người, nhưng hành động và nội tâm thì không thể.

”Bạch Chiêm, chàng phải luôn đối tốt với ta như vậy, chàng thật tâm với ta, như vậy ta cũng sẽ thật tâm đối tốt với chàng, chàng yêu ta bao nhiêu, ta cũng sẽ yêu chàng bấy nhiêu.”

Bạch Chiêm trịnh trọng gật đầu, “Được, ta nhớ kỹ.”

https://thuviensach.vn

Sau đó Trang Thư Tình lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nếu nói phong cảnh chính là chất xúc tác như vậy trong hoàn cảnh này mà nói ra lời như vậy nàng thật có chút xấu hổ.

Nhưng mà Bạch Chiêm không ghét bỏ là được.

Rất nhanh Trang Thư Tình liền nghĩ thoáng hơn nhiều, dấu vết ửng đỏ

khả nghi trên mặt cũng rất nhanh liền không phục nguyên trạng.

”Đã tìm được nơi mở y quán, qua con đường phía trước có căn nhà phù hợp với yêu cầu của nàng, cách chủ thành và ngoại thành đều gần, phía sau có ba cổng, có thể chứa được nhiều người.”

Trên thực tế, đây là một trong những tòa nhà hắn đã mua, vốn tính để

làm chỗ ở, nhưng hiện tại đã cho người chuẩn bị để làm y quán, dù sao cũng là nhà của mình, cũng tiện lợi hơn nhiều

”Muốn bao lâu mới có thể chuẩn bị tốt?”

”Hai tháng.”

Lâu như vậy? Trang Thư Tình hỏi, “Lúc trước là làm cái gì?”

”Không phải y quán, cho nên thời gian vận chuyển có hơn lâu, nhưng vị trí tốt, từ nhà đến đó cũng gần.”

Đều đã dụng tâm như vậy nàng cũng không cần phải ý kiến gì nhiều, Trang Thư Tình gật đầu, hai tháng mà thôi, nàng chờ được, thời gian hiện tại nàng vừa lúc có thể dùng để chuẩn bị vài thứ.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 107: Đánh Ngất Rồi Mang Đi

Hai con phố bên ngoài Trang gia, hai ngày nay Trần Kiều Nương cực kì phấn khởi, sắc mặt hồng nhuận như mỗi ngày đều được ăn tổ yến bào ngư, gương mặt bên ngoài trông nhỏ hơn tuổi thật không ít.

Đã tức, vô cùng đã tức, mỗi ngày nàng ngủ cũng vui vẻ cười tỉnh, mong sao những ngày này có thể trường trường cửu cửu, tốt nhất là đến khi nàng chết cùng không thay đổi

”Nói như vậy thì ranh con kia quả thật là phù thủy a, chiêu này dùng vô cùng chính xác, không uổng công mỗi ngày ta đều cho người đi thư

phòng của lão gia xem một chút sách sử, trong lịch sử đã từng xuất hiện phù thủy, tài năng cũng thật lớn, thay đổi như chong chóng, trở tay liền gây ra mưa lũ, khiến nhân dân lầm than, còn có thể cứu được người chết, vị kế

nữ kia của ngươi thật lợi hại như vậy?”

Nghe vị phu nhân cách vách nói Trang Thư Tình lợi hại, Trần Kiều Nương lại vô cùng mất hứng, hừ một tiếng: “Nàng ta làm sao có thể lợi hại như phù thủy được, cho dù thật có yêu thuật thì gặp phải người có bản lĩnh cao hơn nàng ta chắc hẳn sẽ phải chết, khụ...”

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Trần Kiều Nương vội vàng thu liểm cảm xúc của mình, thở dài một tiếng, phảng phất như hàm chứa vô tận đau thương khổ ý, “Làm kế mẫu người ta, phải rộng lượng, lúc nào cũng phải xử lý mọi việc công bằng, tuy rằng đúng là ta có hơi thiên vị

đứa nhỏ mình sinh ra nhưng ta cũng chưa từng chèn ép nàng ta chuyện gì, hơi thiên vị một chút cũng là thói thường của con người, nói có đúng hay https://thuviensach.vn

không? Vậy mà nàng ta lại ghi hận ta, ỷ vào gia thế cũa vị Bạch công tử kia liền đam nữ nhi của ta gả cho một tên đào mỏ, nhà hắn nghèo đến nỗi không lấy được vợ, ta sao có thể không oán, nếu như không phải nghe được lời đồn này, ta cũng không cảm thấy nàng ta khác với trước đây rất nhiều, hiện tại rốt cuộc đã hiểu, nếu không phải phù thủy. Thì tâm sao có thể ác độc được như vậy...”

”Chuyện này đúng là buồn cười, vị nữ nhi kia của ngươi không phải tự

mình không biết sống chết chọc công tử nhà ta tức giận cho nên mới bị

công tử nhà ta xử lý sao? Có liên quan gì đến Trang tiểu thư, thân là muội muội lại muốn cướp nam nhân của tỷ tỷ. Làm ra chuyện không biết xấu hổ

còn tự con mình như trânn bảo hiến ra ngoài, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, làm ra chuyện như vậy, ai cũng muốn ghê tởm thay nàng ta...”

Trần Nguyên khoanh tay thong thả bước vào, hắn ở ngoài nghe thấy ả

đàn bà này khua môi múa mép, tức giận đến cười, cái gì gọi là ác độc nhất tâm mẹ kế, coi như hôm nay hắn được lãnh giáo.

”Ngươi... Ngươi...” Trần Kiều Nương mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt hồng nhuận như bị rút hết huyết sắc, người này... sao hắn lại đến?!

Vị phu nhân bên cạnh nhìn thấy tình huống trước mắt cũng đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra. Tình huống trước mắt vừa nhìn là biết có nội tình bên trong. Chuyện bái quái dù có thú vị nhưng mệnh của mình quan trọng hơn, người này nhìn là biết không dễ chọc, nói hai ba câu liền chạy mất.

Trần Kiều Nương thoạt nhìn vô cùng đường hoàng, nếu người đến không phải Trần Nguyên thì chắc chắn sẽ phải cố kị một hai. Nhưng ánh mắt của Trần Nguyên nhìn nàng vô cùng chăm chú khiến cho nàng không thể mở miệng được, lúc này ngoài âm thầm sợ hãi thì cũng chỉ có thể để

người vụng trộm đi ra ngoài báo tin, nếu để hắn biết được tin đồn là từ nàng truyền ra...

https://thuviensach.vn

Nhưng mà Trang Thư Tình kia có tài năng gì lại khiến một thiếu gia nhìn qua đã biết gia thế vô cùng lớn không vứt bỏ nàng khi tin đồn này được lan truyền rộng như vậy.

”Nói đi, tiếp tục nói, nói cho ta nghe một chút, là Trang tiểu thư đã làm ra những chuyện gì có lỗi với ngươi mà khiến ngươi có thể bức tử

nương của nàng, lại còn muốn hủy đi thanh danh của nàng, muốn đem nàng đẩy vào chỗ chết.”

”Ta, ta không hại nàng.” Trần Kiều Nương đỡ tay nha hoàn, gắt gao đỡ cánh tay để cho mình thêm can đảm. “ta cũng không bức tử nương nàng, là Đổng Thị không còn lưu luyến nên nàng ta không muốn sống, ta không bức nàng chết.”

”Chậc.” Trần Nguyên lười nói chuyện vô nghĩ cới nàng, cong tay lên, bốn người phía sau lập tức tiến lên, “Trói lại.”

Trần Kiều Nương sợ tới mức kêu to, Theo bản năng lui về phía sau,“Các ngươi muốn làm gì! Đừng tới đây. Đừng tới đây!!”

”Nếu các ngươi chịu an phận thì cũng không có ai rảnh rỗi nhớ tới các ngươi, càng muốn làm chuyện ác thì càng phải trả giá cho những việc mình đã gây ra, đánh ngất rồi mang đi.”

Trần Kiều Nương sợ tới mức kêu to, sau đó im bặt, mấy nha hoàn trong phòng nhìn thấy phu nhân ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự liền sợ

đến muốn hét lên, nhưng vẫn cố nhịn xuống, quỳ trên mặt đất không dám nói một tiếng, đầu giống như áp sát xuống sàn.

”Nương... Các ngươi là ai, buông nương ta ra!” Trang Thư Diệu nghe thấy tiếng mẹ mình kêu thất thanh liền vội vã chạy tới, nhìn thấy tình huống trước mắt, Trang Thư Diệu lập tức đánh tới người nam nhân trước mặt.

https://thuviensach.vn

Trần Nguyên lập tức xử lý Trang Thư Diệu nhanh gọn, “Đi đến vừa lúc, bớt việc, đi tìm Trang Trạch Lương.”

Trang Trạch Lương là tìm được trong thư phòng.

Học vấn của hắn sớm đã gác xuống, nhưng mà bài trí trong thư phòng vô cùng cẩn thận, sách cũng không thiếu, những thứ sách này không phải để hắn xem, để lên đó cũng chỉ để thư phòng nhìn cho trang nhã.

Thời điềm thư phòng bị người phá cửa xông vào, hắn đang cầm tay một nha hoàn xinh đẹp dạy cho nàng cách viết chữ, nhìn qua vô cùng nhu tình mật ý.

”Các ngươi...” Đem nha hoàn chắn ở trước mặt, Trang Trạch Lương thấy Trần Nguyên tiến vào không biết đối phương vì sao lại đến, “Không liên quan đến ta, những lời này không phải ta truyền ra, đều là do Trần thị

làm, ta sớm muốn ngăn cản nàng nhưng nàng lại không nghe, các ngươi không tin thì hỏi Tình Nhi, việc này thực không phải ta làm.”

”Ta thực không hiểu được, người như ngươi vậy sao có thể sinh ra được hai vị như Trang tiểu thư và Trang cổng tử, trói lại.”

”Các ngươi dám!” hai tay Trang Trạch Lương dùng sức nắm lấy bờ

vai của nha hoàn, núp ở phía sau, không có chút nghĩ khí nói, “Nói như thế

nào thì Tình Nhi và Hàn Nhi cũng là hai đứa con của ta, đây là sự thật không thể thay đổi, ngươi làm như vậy chính là nói cho cả thiên hạ biết nàng bất hiếu... A!”

Trang Trạch Lương bị đẩy ra ngoài, bị dọa đến chân đều nhũn ra, té ở

một bên ôm lấy đầu gối, thân thể phát run, trong mắt đều là oán hận, vừa rồi, lão gia hắn thế nhưng bị nàng đẩy ra ngoài, uông công hắn lúc trước còn nói thích nàng, không có lương tâm, không có lương tâm!

https://thuviensach.vn

Trần Nguyên nhanh chóng tiến tới trói chặt lấy, vỗ vỗ bên má không còn chút huyết sắc của Trang Trạch Lương: “Việc này có liên quan gì đến Trang tiểu Thư? Trang tiểu thư không thể ra lệnh cho bọn ta, không cần trì hoãn, hiện tại lập tức liền mang đi.”

”Các ngươi muốn đem con ta đi nơi nào!” Lão thái thái một tay đỡ gậy một tay vịn vú già đi tiến vào, hình như là chạy tới nên hơi thở còn có chút suyễn, trong mắt đều là tàn khốc, “Có phải là Trang Thư Tình gọi các ngươi đến? Nàng muốn làm gì? vô tình vô nghĩa đến mức như vậy hay sao?”

Trần Nguyền tức cười nhìn lão thái thái trước mắt hỏi nàng, “Ngươi có biết con của ngươi, con dâu của ngươi làm chút chuyện tốt gì không?”

Lão thái thái cứng lại, những rất nhanh liền nói: “Mặc kệ là ta biết hay không thì đây cũng là chuyện của Trang gia, không đến lượt một ngoại nhân như ngươi đến chất vấn, mau thả người.”

”Xem bộ dáng có vẻ là đã biết, già không biết thẹn.”

”Ngươi!”

”Còn thất thần làm gì, đánh ngất đi.”

”Vâng.” Người đi theo Trần Nguyên không nói hai lời, một tay vỗ

xuống, trước mặt lão thái thái đánh con trai nàng hôn mê, mắt lão thái thái lập tức liền trợn tròn, căn bản như không nghĩ tới đối phương thật dám muốn là như vậy!

”Đi thôi.”

Đến khi lão thái thái phải ứng kịp, lập tức liền chạy ra vươn hai tay ngăn cửa lại, “Muốn đem con trai ta đi, trừ phi bước qua xác ta.”

https://thuviensach.vn

”Hừ!” Trần Nguyên dùng lực vừa phải đẩy người qua, lão thái thái liền ngồi bệt xuống đất, trước khi đi Trần Nguyên cò không quên quay đầu nhìn nàng cười, “Mang người đi.”

Lão thái thái như bị kích thích, lập tức chạy ra ngoài, những chân như

không theo ý mình, loạng choạng muốn ngã xuống đất, vú già đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững, chân mềm nhũn lại ngã ngồi xuống đất.

Người nàng muốn đuổi theo ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

Lão thái thái nhất thời hoảng, bà chỉ có một đứa con, vất vả nuôi nấng hắn lớn lên, người đã mấy chục tuổi lại bị đánh ngất mang đi trước mắt mình, còn không biết sẽ bị mang đi nơi nào...

Không được, tuyệt đối không được!

”Nâng kiệu trúc đến, mau”

Việc này Trang Thư Tình không thoát được liên quan, cho dù phải liều cái mạng già này, hôm nay ta cũng quyết phải chặn bằng được người lại, cho dù trở về Lãnh Sơn huyện, trở về nhà cũ ở Khê Thủy Trần cũng phải mang người về!

Kiệu bị mang đến nàng cũng biết được tin tức con dâu và tôn tử cũng đã bị mang đi, lão thái thái cố gắng ổn định hơi thở, trong lòng càng thêm hốt hoảng, lúc này nàng mới biết, trước đây Trang Thư Tình vẫn còn thủ hạ

lưu tình với bọn họ, nếu như nàng không lưu thũ, bọn họ căn bản không có lực lượng đối kháng.

Lão bà ta xem thường thứ cháu gái kia, hận nàng vô tâm, phù thủy, nàng chính là phù thủy, nếu không phải phù thủy thì sao có thể nhẫn tâm như vậy, đó là phụ thân ruột, là phụ thân ruột a!

https://thuviensach.vn

”Nâng ta đến cửa Trang Thư Tình.”

”Lão phu nhân, bây giờ mưa vẫn còn rất lớn...”

”Có mưa mới tốt, ta ngất ở đó hay chết ở đó cũng dược, chỉ cần có thể

để Trang Thư tình thả Lương Nhi ra, như thế nào cũng được! Nâng ta đi!”

Lão thái thái vì đứa con trai duy nhất này cũng có thể hạ ngoan tâm với chính bản thân mình, lúc còn trẻ vì sinh ra hắn nàng không tiếc thanh danh khó nghe, sau này hắn muốn kết hơn với Đổng Uyển Như, nàng vì nhà mẹ để người ta có điều kiện tốt nàng nguyện cúi đầu, chỉ cần con trai sống tốt, nàng chịu chút thiệt thòi có là gì.

Trúc kiệu không có đỉnh, lão thái thái vừa ra khỏi cửa liền ướt sũng, chờ đến khi được nâng đến cửa nhà Trang Thư Tình, trên người không chỗ

nào không bị ướt.

Lão thái thái cảm thấy cả người bà cũng đều lạnh lẽo Run rẩy hạ kiệu, cũng không để người đỡ, lão thái thái kêu gào,

“Trang Thư Tình, ngươi mau ra đây gặp ta!”

Chu Thất nhíu mày, cho người vào báo với Trang Thư Tình Trang Thư Tình nghe cong, nhìn mưa bên ngoài hồi lâu mới nhẹ giọng nói:“Lão thái thái vẫn luôn là gốc rễ che chỡ cho Trang Trạch Lương, Trang Trạch Lương có người mẹ này, nhưng lại không tiếc phúc.”

”Mềm lòng?”

”Đối với mấy người đó, tâm ta không thể mềm nổi, nếu ta trốn không gặp, như vậy từ hữu lý cũng sẽ biến thành vô lý, không phải lão thái bà muốn gặp ta sao, vậy thì gặp đi, Bảo Châu, lấy ô.”

”Ta cho người đuổi bà ta đi là được, lúc này trời đang mưa lớn.”

https://thuviensach.vn

”Nếu không thấy ta, lão thái bà nhất định sẽ không bỏ qua, nếu không gặp được, bà ấy sẽ lưu lại môt phong huyết thư rồi ở nhà tìm chết, đến khi đó sẽ phiền toái.”

Bạch Chiêm cảm thấy hắn hẳn cũng nên đem lão thái bà quăng luôn vào quặng cho xong, để một nhà bọn họ đoàn viên.

”Ta đi với nàng, cầm giày đi mưa đến.”

Trang Thư Tình không có cự tuyệt, trời lạnh, nước mưa cũng lạnh, nàng không muốn một mình đối mặt với Trang lão thái thái kia.

Tuy rằng mưa to nên khó đi chuyển, vì vậy bên ngoài cũng không nhiều người, nhưng cũng chỉ là không nhiều, chứ không phải không có, nhìn một lão thái thái đứng bên ngoài chịu mưa, mọi người đều ào ào dừng chân muốn xem chuyện, cũng có người lân cận nghe hạ nhân nói lại nên cũng bái quái ra xem.

Thanh danh hiên tại của Trang Thư Tình ở Hội Nguyên Phủ cũng không nhỏ, chỗ ở của nàng cũng không phải bí mật gì, lúc này không ít người tìm tới, Trang đại phu này thường ngày không dễ dàng gặp được, rõ ràng một thân y thuật cao minh nhưng vẫn không thấy có người thân, vậy hiện vị trước mắt này là ai?

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 108: Lão Thái Thái Vô Sỉ

Trong sự chờ mong của một đám người, rốt cuộc, cửa lớn Trang gia cũng từ từ mở ra.

Một vị nữ tử áo lam, bên ngoài khác áo choàng thêu chỉ bạc cùng một thân ảnh cao gầy, áo ngoài màu tím bước ra bên ngoài.

Như không nhìn thấy người bên ngoài đang xem náo nhiệt, Trang Thư

Tình đi đến trước mặt lão thái thái, tư thái thong dong bình tĩnh.

”Nam Châu, che dù cho lão thái thái. “ Nam Châu trầm mặc tiến lên, đem phân nửa dù che cho lão thái thái

”Nghe nói ngài muốn gặp ta.”

Vị nữ tử khí chất lỗi lạc trước mắt chính là cháu gái bà? Nguyên bản nên hầu hạ dưới gối, ở trước mặt nàng tận hiếu, lúc này ánh mắt của nàng lại giống như đang nhìn một người xa lạ.

Ngực lão thái thái như bị nén lại vô cùng khó chịu, thanh âm chan chát,“Trang Thư Tình, hắn ngàn sai vạn sai thì cũng là phụ thân của ngươi, không có hắn, trên đời này làm sao có ngươi, chỉ bằng chuyện này, ngươi không thể đem hắn đưa vào chỗ chết!”

”Ngài lại nói đùa rồi, ta không muốn dồn bất luận người nào vào chỗ

chết, ta cũng không có khả năng đó, nhưng mà ngài, lại lấy phương thức này để bức bách ta, là muốn dùng đạo đức để ép buộc ta sao? ta thật muốn hỏi một câu, ta và người trong nhà ngài rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì https://thuviensach.vn

khiến người nhà ngài không chịu bỏ qua cho ta, khắp nơi bức bách ta, cho dù có cừu hận gì thì chẳng phải lúc đó ta và Thư Hàn đã báo lại rồi sao?

Sao lại vẫn luôn cắn chặt không buông?”

”Ngươi không cần nói sang chuyện khác!” Lão thái thái dùng sức vịn quải trượng, “Cho dù lúc trước là chúng ta sai ;ầm, chúng ta cũng đã nhận sai, sao người còn để bọn họ đến bắt người?”

Trang Thư Tình nhẹ giọng nở nụ cười, trong màn mưa nhìn nàng càng có chút mông lung, nhưng không giấu được ý cười châm biếm trong đó,

“Lão thái thái, Trang gia toàn tộc, mặc dù có là ai thì ngài cũng là một vị

mẫu thân. Nhưng sao ngài lại chưa từng để ý đến hay thậm chí là liếc mắt đến nương của ta, mắt của ngài như bị che mờ, căn bản là không nhìn thấy nương ta làm biết bao nhiêu chuyện vì Trang gia, chỉ cảm thấy là nàng ép các người không ngẩng đầu lên được.”

”Nương của ta là trăm kiều ngàn sủng, được gia đình nâng niu nuôi lớn, một thân khí độ đại tiểu thư, những cũng chưa từng giọng nặng mày nhẹ với bất kỳ ai ở Trang gia, nhưng ngài lại nơi nơi ép người, ngài thử đặt tay lên ngực tự hỏi nương ta làm dâu của ngài vài năm, đã từng mạo phạm ngài lần nào chưa? Đã từng bất kính với ngài lần nào? Mấy năm qua, những thứ trên người ngài đeo, ngài cài, ngài dùng, có thứ nào không phải của nương ta mua cho? Vì muốn ngài vui, cho dù mang thai Thư Hàn cũng không quên tự tay chuẩn bị lễ vật sinh thần cho ngài. Tốn mấy tháng thêu ra một bước con cháu cung đồ, nhưng lúc đó ngài lại làm gì?”

”A, tùy tay ném qua một bên, nhưng lại khen không dứt miệng một đôi hài thêu của thiếp thất mua tặng. Lão thái thái, ta muốn hỏi ngài một câu, sau khi nương ta chết, ngài có từng cảm thấy day dứt lần nào, có lỗi lần nào? Có từng nữa khắc ngài cảm thấy nương ta là một nàng dâu tốt? Là các ngươi có lỗi với nàng chưa?”

https://thuviensach.vn

Không có! Nàng chưa từng có! Lão thái thái gắt gao cắn răng chỉ sợ

chính mình xúc động nói ra mấy chữa này, Trang Thư Tình là vì muốn báo thù cho nương của nàng ta nên muốn để mọi người chung quanh cảm thấy nàng ta làm là không sai, đúng. Là nàng dụng tâm!

Cỡ nào hiểm ác!

Nàng sẽ không mắc mưu!

”Người chết như đèn tất, cần gì ngươi lại nhắc tới khiến cho người chết bất an, người còn sống mới là quan trọng nhất. Trang Thư Tình, rốt cuộc là ngươi đem phụ thân ngươi đi nơi nào!”

”Thật là buồn cười, thời điểm ta cần phụ thân nhất các người hận không thể khiến ta chết, như vậy ta cũng không cần thiết một đám người lại nhắc đến phụ thân ở trước mặt ta, lão thái thái, chúng ta đã rút khỏi chi của các người. Người nhìn gia phả xem lại, phụ thân của ta là ai! Ngài chớ

quên, con trai và con dâu của ngài dùng đồ cưới mà nương chuẩn bị cho ta làm điều kiện đồng ý để ta tự mình rút tên ra khỏi gia phả. Ta và Thư Hàn hiện là con trai và nữ nhi của Trang Trạch Hải, nhìn thấy ngài, bất quá chỉ

cần hô một tiếng trưởng bối mà thôi.”

”Ngài quên rồi cũng không sao, ta còn nhớ rõ, Thư Hàn còn nhớ rõ, tộc nhân ở Khê Thủy Trấn cũng đều nhớ rõ, ta và Thư Hàn một thân che kín vết thương lết đến trước cửa lớn Trang tộc, là con trai ngài dùng nghiên mực đập vào nơi này, những viết thương này khiến ta nằm trên giường hai ngày, kéo được chút hơi thở từ quỷ môn quan trở về cũng vì Thư Hàn, là Thư Hàn canh lúc không có người ở phòng bếp trộm chút gạo để nấu cháo cho ta để ta lại sức, vì một nắm gạo này mà các ngươi đánh hắn thương tích đầy mình, hiện tại, ngài có tư cách gì đứng trước cửa Trang gia nói đến vị

phụ thân kia? Cho dù hắn có chết, thì có liên quan gì đến ta?”

https://thuviensach.vn

”Ngài cũng không cần phải lấy cái chết để bức bách ta, ta không ngại, ta không nợ nguười nhà ̀các ́ngươi bất kì thứ gì, dù ngài có chết ở chỗ này ta cũng sẽ truyền tin cho tộc nhân, để tộc lão đến xử lý hậu sự của ngài, không hơn, không cần dùng đạo đức để ép buộc ta, ta là đại phu, có người cần thì ta sẽ đến cửa chẩn bệnh, nếu không người nào cần, ta càng vui vẻ

nghiên cứu y thuật của tam ta không cần phải sống dựa vào bất kì kẻ nào, ngài cũng không thể áp bức được ta, nếu không tin, ngài có thể thử một lần.”

Lão thái thái run rẩy cả người, vô cùng vô sỉ quỳ xuống, “Ta chỉ cầu ngươi thả con ta.”

Trang Thư Tình bị tức đến nở nụ cười, “Thật là một vị mẫu thân tốt, rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Trang Trạch Lương lại bị giáo dục sai lệch, lời nói và việc làm của mẫu thân đều mẫu mực và thực dụng hơn bất kì lời dạy nào của thánh nhân, nếu ngài đã muốn thấy hắn như vậy, ta thành toàn cho ngài, Bạch Chiêm, chàng không cần nể mặt ta, đem lão thái thái đến đoàn viên cùng con trai và con dâu của nàng đi, lão thái thái, hy vọng ngài không hối hận vì trò khôi hài ngài gây ra ngày hôm nay.”

Cửa lớn chậm rãi khép lại trước mặt mọi người.

Người đến xem náo nhiệt đều liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu trong lòng nhưng không cần nói cũng biết, chuyện bái quái nào cũng đều thú vị

Gia thế của Trang đại phu không cần nói mọi người cũng đều biết, những cũng chỉ biết được là nhà nàng không có trưởng bối, hiện tại mới hiểu được nguyên lai nội tình là như vậy, nếu đổi thành cô nương bình thường khác căn bản cũng không thể nén giận, ai lại không mong bản thân mình thoát ra khỏi hố lửa nhưng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, vậy mà Trang đại phu lại là người mạnh mẽ như vậy, nàng tự mình xóa tên khỏi gia phả!

https://thuviensach.vn

Chậc, đây mới thực là kiên cường.

Chuyện như vậy, cũng chỉ có Trang đại phu mới có thể làm được.

Mổ bụng cứu người cũng dám làm, chút chuyện ấy thì có là gì!

Nhưng mà vị lão thái thái kia cũng thật không phúc hậu, cư nhiên lấy cái chết đến ép người! Chậc, cũng không biết Trang đại phu đem người đi đâu.

Đại hái vì trời đổ mưa nên hiện giờ mọi người đều rất rảnh rỗi, cũng vì vậy mà sự tình lấy tốc độ cực nhành lưu truyền ra bên ngoài, người nói nàng nhẫn tâm không ít, trong đó nữ nhân chiếm đa số, nữ nhân a, từ khi sinh ra đã bị quy củ trói buộc, cho dù là được cưng chiều lớn lên, nhưng quan niệm ấy đã xâm nhập vào cốt tủy, các nàng vừa cảm thấy Trang Thư

Tình làm như vậy rất nhẫn tâm, lại vừa cảm thấy hâm mộ vô cùng.

Cho dù là đeo trên mình cái tên phù thủy, không biết thời điểm nào sẽ

bị người đời khi dễ, nhưng một nữ nhân có thể sống kiêu ngạo tùy ý như

vậy, đúng là khó thẹn với đời.

Nhưng mà một ít lão nhân lại không thể chịu được hành động như vậy, đối với việc làm của Trang Thư Tình nổi lên chút ác cảm, nhưng mà, Trang Thư Tình cũng không ngại, nàng không sống vì người khác, nàng rất ích kỷ, nàng cũng không cần cầu xin bất cứ ai, đến một lúc nào đó người ta phải mời nàng đến chẩn bệnh, ác cảm có sống được sao?

Có bản lĩnh thì đừng đến nhờ cậy nàng, cũng không phải nàng đến cầu người ta cho nàng xem bệnh.

Tâm thần lão thái thái vừa buông lỏng, trở về liền ngã bệnh.

Trang Thư Tình biết chuyện cũng không đề cập tới, toàn gia kia không có một xu quan hệ gì tới nàng, lúc nàng càng càng không muốn dính dáng https://thuviensach.vn

đến, chỉ là nhịn không được nghĩ, nếu lão thái thái có thể cũng như vậy duy trì nàng, ủng hộ nàng thì thật tốt.

”Tiểu thư, nha hoàn Thanh Thanh của Liễu tam tiểu thư đến cầu kiến.”

”Thanh Thanh? Nàng đến lúc nào? Mau mời nàng vào.”

Y phục của Thanh Thanh đều đã ướt đẫm, có ô hay không cũng không khác gì nhau, vừa thấy Trang Thư Tình liền quỳ xuống, “Trang đại phu, ngài cứu tiểu thư nhà ta, van cầu ngài cứu tiểu thư đi...”

Trang Thư Tình lập tức đi tới, liên tục hỏi: “Sao lại thế? Tam tiểu thư

hiện tại thế nào?”

Nói xong liền cảm thấy mình đang làm chậm trễ, lập tức đỡ người lên, kéo Thanh Thanh ra ngoài,“Chuẩn bị xe ngựa“.

Bạch Chiêm một tay giữ chặt lấy người, để nàng đi giày mưa vào, lại mặc thêm áo cho Thư Tình, “Đi thôi.”

Mấy người đi tới cửa, đồ che mưa và xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn đó.

Thanh Thanh không dám ngồi vào bên trong, đành cùng nha hoàn ngồi ở gian ngoài, tiếp nhận khăn lông nha hoàn đưa đến, nói lời cảm tạ.

”Nói mau, tình huống của Tam tiểu thư như thế nào?”

Thanh Thanh bắt đầu lau nước mắt, “Ngày đó tiểu thư để nô tỳ tới gặp ngài, tứ tiểu thư nói rất nhiều lời khó nghe, tứ phòng có một vị công tử bốn tuổi, không biết bị ai xiu khiến, lúc theo nương đến xem tiểu thư, liền trộm đi thuốc ngài để lại cho Tam tiểu thư, Lưu đại phu tuy rằng đã tận lực đến điều trị cho tiểu thư, nhưng miệng vết thương của tiểu thư vẫn vô cùng đau đón, hôm kia liền có chút sưng đỏ, tuy rằng vẫn không ngừng uống thuốc https://thuviensach.vn

nhưng hôm qua lại phát sưng lợi hại hơn, hơn nữa tiểu thư bắt đầu sốt cao, cho tới hôm nay vẫn không ngừng lại, hôm này, người đã bắt đầu nói năng mơ hồ.”

Thì ra là nguyên nhân này! Trang Thư Tình nhìn nha hoàn đang khóc đến không kịp thở, đành mở miệng nói, “Thuốc bị trộm đi là cao trong hộp kia sao?”

”Vâng.”

Vậy không trách được, Thanh Dương Tử dăng nghiên cứu thuốc giảm nhiệt và kháng cảm nhiểm, tuy hiệu quả còn kém một chút nhưng hộp thuốc này hắn vô cùng chuyên tâm điều chế ra, tuy thành phần cảm nhiễm còn kém nhưng hiệu quả vẫn rất tốt.

”Lão gia tử không biết?”

”Vài năm nay, hàng năm lão thái gia sẽ đều đến Thượng Trí tự ở mấy ngày, không có trong phủ, nhị phu nhân thường ngày thương nhất tiểu công tử ở Tứ phòng, Tam tiễu thư sợ Nhị phu nhân biết sẽ thương tâm nên cũng không cho phép nô tỳ nói ra, nô tỳ nghĩ muốn đến xin thuốc cũng bị chặn lại không cho phép ra cửa, hôm nay vì Lưu đại phu nói hắn không thể chữa trị mới khiến cho mấy người kia dọa sợ, nô tỳ vô cùng sợ hãi, đều nói cho nhị phu nhân biết, nhị phu nhân hiểu sự tình liền náo lớn, nô tỳ mới được phái ra phủ, Trang đại phu, tiểu thư nhà ta có phải sẽ... Có phải sẽ...”

”Sẽ không, có ta ở đây, Tri Quỳnh tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì.” Trang Thư Tình trần an vị nha hoàn trung tâm này, vì mấy ngày qua lo lắng mà gầy đi một vòng, hiện tượng sưng đỏ cảm nhiễm cũng rất bình thường sau khi mổ, nhưng mà dụng cụ ở đây không được đầy đủ, nàng cũng không có biện pháp

Kỳ thực quan trọng nhất vẫn là truyền nước muối, sau khi danh tiếng phù thủy này được lan truyền nàng cũng vì tị hiềm mà hạn chế đến Liễu https://thuviensach.vn

phủ, nếu hiện tại không mau chóng truyền nước muốn, nói không chừng...

Bạch Chiêm vỗ vỗ lưng nàng, không tiếng động an ủi.

Nhị lão gia tự mình mang ô đứng chờ ngoài cửa, xa xa nhìn thấy xe ngựa đang đần đi đến liền thở phào một hơi lớn, lúc này hắn cũng đành phải làm vậy, phù thủy thì sao, phù thủy có thể cứu nữ nhi của hắn, so với mấy đám người tùy tằng nàng, hắn càng tình nguyện kết giao với phù thủy.

”Trang đại phu.”

Trang Thư Tình liếc hắn một cái, gật đầu liền vội vàng đi vào Một đường đến phòng của Liễu tam, không ít người thấy nàng đều nghị luận than thở ảo não, nàng chỉ coi như không nhìn thấy.

Nhưng mà lúc này, vị Liễu tứ tiểu thư vẻ mặt vô cùng đừng hoàng đứng chặn ngay trước mặt nàng, khiến nàng cảm thấy thật là vô cùng phiền toái, cũng cảm thán thế giớ này đúng là có nhiều người giỏi việc phá hoại, Liễu tam bệnh mười mấy năm còn phải chịu sống chung với người như vậy đúng là kì tích.

”Nhị thúc, nàng là phù thủy, là phù thủy hại người, ngài muốn hại tam tỷ tỷ sao?!”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 109: Liễu Tam Bệnh Nặng

Liễu nhị lão gia hận không thể đi lên cho nàng mấy cái bạt tai, thật muốn hỏi nàng một câu, nữ nhi nhà hắn rốt cuộc là có cừu hận gì với nàng ta.

Nhưng Trang Thư Tình lại phản ứng nhanh hơn, “Theo như ý của tứ

tiểu thư, vậy tam tiểu vốn hẳn là cứ như vậy chết đi mới khiến ngươi không thất vọng sao? Không bằng tứ tiểu thư cứ nói thẳng ra đi, tam tiểu thư dựa vào cái gì mà phải để ý đến việc ngươi có thất vọng hay không? Đến lúc này, mệnh của nàng cũng sắp không còn, vậy thì dựa vào cái gì tiểu thư

phải để ý đến cảm nhận ngươi? Ngươi là ai? Nhàn rỗi không việc gì thú vị

để làm nên muốn lấy mạng người ra đùa giỡn? Hay chỉ vì muốn kéo ta xuống nước mà cả tính mạng của đường tỷ mình cũng có thể hy sinh? Thực hận ta như vậy? Người đang cùng ngươi hợp mưu làm ra chuyện này cho ngươi bao nhiêu ích lợi to lớn lại có thể khiến ngươi có thể bỏ qua cả tính mạng đường tỷ ruột của mình? Liễu tứ tiểu thư, ngươi không sợ liệt tổ liệt tông Liễu gia đến tìm ngươi tính sổ hay sao?”

Liểu Trí U bị những lời nói của Trang Thư Tình sợ tới mức lui về phía sau một bước, chợt phản ứng kịp, nàng liền lập tức tiến lên một bước, ánh mắt tuy không nhìn Bạch Chiêm, nhưng khóe mắt tất cả đều bắt lấy từng vẻ

mặt của nam nhân kia

”Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cùng ai hợp mưu? Ta là tứ tiểu thư Liễu gia, người hiện đang hôn mê bất tỉnh là dường tỷ ta, ta quan tâm tỷ tỷ nên mới phản ứng kích động như vậy, lúc đó nếu không phải ngươi động dao lên người nàng, nàng sao có thể ngất đi như vậy, còn không phải bỡi vì https://thuviensach.vn

ngươi sao? Nhị thúc, để ta phái người đi mời đại phu, Lưu đại phu cùng vị

Trang Thư Tình nàng là củng một ruột với nhau, chúng ta đỗi người khác...”

”Câm miệng, ta chưa có chết, người đứng đầu chi thứ hai của Liễu gia chưa chết, từ khi nào chuyện sống chết của nữ nhi ta lại tới phiên ngươi làm chủ? Liễu Trí U, về sau không cho ngươi bước vào trong phạm vi của chi thứ hai nửa bước, tránh xa người nhà của ta ra, chân nào của ngươi bước vào ta lập tức đánh gãy chân đó, không tin ngươi có thể thử xem thúc thúc ta đây có dám không.

Ánh mắt Liễu nhị lão gia nhìn nàng vô cùng lạnh lẽo phảng phất như

muốn đông chết nàng tại chỗ, hắn từ trước giờ nhát gan. Không có dã tâm lớn như các huynh đệ khác trong gia đình, nhưng sinh ra ở một gia tộc như

Liễu gia, những chuyện nên hiểu hắn đều phải hiểu. Được Trang đại phu nhắc tính, lại nghĩ đến bên ngoài đột nhiên lại truyền đến lời đồn kỳ quái, hắn sao có thể không biết chuyện gì sẽ phát sinh phía sau lời đồn đó!

Những người này lại dám tính kế đến mệnh của nữ nhi hắn, thật sự

khá lắm! Lão đại quả đã sinh được một nữ nhi tốt!

”Trang đại phu, Quỳnh Nhi ở bên trong, mời.”

Liễu Trí U còn muốn ngăn đón, Bạch Chiêm thấy nàng thật phiền, lập tức hạ một cước vào cẳng chân của nàng ta. Tiếng xương cốt bị gãy truyền đến nhưng Trang Thư Tình lại không thèm nhìn nàng mảy may một cái.

Lướt nhanh qua đi về phía phòng của Liễu Tam.

”A! Đau quá! Người đâu, mau ngăn bọn họ lại...”

Liễu nhị lão gia cũng không quay đầu, chỉ nám lại một câu, “Ai dám động, lập tức loạn côn đánh chết!”

https://thuviensach.vn

Lời vừa ra, nha hoàn hoàn bên người Liễu Trí U động cũng không dám động. Nữ nhân rồi cũng sẽ bị gả ra bên ngoài, ở trong nhà vẫn luôn là nam nhân làm chủ, cho dù thường ngày lão nhị gia không thường xuyên quản chuyện trong phủ, nhưng có cho bọn họ gan bọn họ cũng không dám chọc.

Liễu Trí U ngồi dưới đất ôm chân khóc lớn, “Đau, đau quá, các ngươi đều chết hết rồi sao? Không biết đi tìm đại phu đến sao còn đứng đó mà nhìn? Đi tìm nương ta, nhanh!”

Trang Thư Tình nghe đống hỗn loạn phía sau, trong lòng lại không một tia gợn sóng. Nếu là bình thường, khi nhìn thấy một đại nam nhân động tay động chân một nữ nhân yếu đuối thì chắc chắn nàng sẽ đồng tình với nữ tử kia, một nam nhân lại hành động như vậy, sao có thể gọi là nam nhân. Nhưng mà lúc này, khi thấy Bạch Chiêm hạ thủ nặng tay với Liễu Trí U thì quả thật nàng không thể nào đồng tình nổi, là nàng ta tự tìm, đáng đời, nàng còn hận không thể quay lại đạp thêm cho nàng ta mấy phát mới hả giận.

Nhị phu nhân dường như đã khóc một hồi, hai mắt đã sớm sưng lên, con dâu lớn lúc này cũng hồng hồng khóe mắt. Nhìn thấy người đến lập tức liền mừng rỡ, “Nương. Trang đại phu đến rồi.”

Lưu Thanh Quân vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, thấy người đến liền lập tức bước ra nghênh đón, “Trang đại phu, lão phu vô năng, những biện pháp có thể nghĩ ta đều đã nghĩ, ngày hôm qua tam tiểu thư vẫn còn tốt, miễn cưỡng có thể uống được chút thuốc, nhiệt độ cơ thể cũng hơi giảm xuống, nhưng hôm nay người lại nóng bừng, hơn nữa dường như đang dần tăng cao, hiện không thể tiếp tục uống thuốc được nữa!”

Thấy bộ dáng tiều tụy của Lưu Thanh Quân, Trang Thư Tình cũng biết mấy ngày nay hắn đã vô cùng tận tâm, bước chân Trang Thư Tình vẫn không ngừng, nàng nhẹ giọng an ủi, “Không phải y thuật của Lưu đại phu https://thuviensach.vn

không thể tinh thông, hai loại y thuật này vốn cách biệt nhau về thời gian, giải phẫu có thể trị liệu nhanh chóng một ít chứng bệnh, nhưng cũng để lại một số triệu chứng như cảm nhiễm sau khi mổ, nguyên tưởng rằng tam tiểu thư đã không có chuyện gì nhưng lại đột nhiên lại xảy ra chuyện này... Việc này nói đến cùng cũng là do ta không chuẩn bị chu đáo, không có liên quan gì đến Lưu đại phu, Lưu đại phu không cần tự trách.”

Lưu Thanh Quân cười khổ, không có nói nữa.

Trang Thư Tình cũng không cố hơn được nữa, nàng thậm chí cũng không có thời gian đứng lại chào hỏi nhị phu nhân, lập tức đi vào liền chế

trụ cổ tay của Liễu tam, nhiệt độ cơ thể nóng rực khiến nàng kinh hãi, lập tức vén áo của nàng lên để nhìn miệng vết thương, vết thương nguyên bản đã khép nay lại có chút sưng đỏ, còn may là báo cho nàng sớm, hiện chưa có sưng mủ.

”Ta phải mang người đi.”

”Mang... mang đi?” Nhị phu nhân hoang mang lo sợ, theo bản năng nhìn về phía nhị lão gia.

Nhị lão gia dù sao cũng là nam nhân trong nhà, tinh thần lúc này cũng đã bình ổn được phần nào, thấy nhị phu nhân nhìn qua liền hiểu ý hỏi,“Trang đại phu muốn dẫn Quỳnh Nhi đi nơi nào?”

”Nhà của ta, tình huống hiện tại của tam tiểu thư vô cùng không tốt, ta phải trông chừng dưới mí mắt, tránh để tình huống càng thêm nghiêm trọng, dù sao thì Liễu gia có một số người không đồng ý để ta ở lại đây, chẳng bằng mang Tam tiểu thư đến nhà ta, cũng tiện để ta theo dõi bệnh tình của nàng.” Trang Thư Tình kiềm chế lửa giận trong lòng nói rõ ràng từng lời, đây là bệnh nhân của nàng, mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không hôm nay nàng cũng phải mang người đi, để Tam tiểu thư ở đây khiến nàng https://thuviensach.vn

lúc nào cũng phải thấp thỏm, chẳng bằng dẫn người đi để yên tâm trông coi.

Cho dù muốn đối địch với Liễu gia nàng cũng làm, nếu để Liễu tam ở

đây còn không biết sẽ phải chết lúc nào.

Bệnh nhân của nàng, nàng phụ trách.

Nhị phu nhân nghẹn ngào hỏi, “Trang đại phu, Quỳnh Nhi của ta còn có thể tốt lên sao? Ngài có thể chữa trị tốt cho nữ nhi của ta không?”

”Y thuật khó tránh khỏi sẽ có tình huống ngoài ý muốn, ta không dám nói lời chắc chắn, Nhị phu nhân, ta chỉ có thể hứa hẹn với ngài, ta nhất định sẽ đem toàn lực chữa trị cho Tam tiểu thư...”

Ngày đó, ngày mà Quỳnh Nhi được trị liệu, vị đại phu này đã đứng trước mặt nàng, trịnh trọng nói rằng nàng sẽ tận hết khả năng của mình để

chữa trị cho Quỳnh Nhi, tuổi của nàng còn nhỏ hơn cả Quỳnh Nhi nhưng lời nói ra lại kiên định vô cùng, kết quả là Quỳnh Nhi quả thật đã tốt lên, mỗi một ngày đều đang dần chuyển biến tốt, nếu không phải, nếu không phải xảy ra chuyện này, nữ nhi của nàng sao có thể...

”Ta tin Trang đại phu, ta tin, tốt, ngài mang Quỳnh Nhi đi thôi, những người ở Liễu gia này ta không tin được, Thanh Thanh, mau đi thu thập một chút đi, ngươi cũng qua đó hầu hạ tiểu thư, Thanh Hà, Thanh Liên, các ngươi cũng đi theo đi, có chuyện gì lập tức về báo cho ta biết, không cần cố

kị bất kỳ ai, mọi chuyện đều lấy tam tiểu thư làm trọng.

”Vâng.”

Trang Thư Tình không dám tiếp tục trì hoãn thời gian, để Thanh Thanh đi lấy áo choàng thật dày đến, “Bảo Châu, ngươi có thể ôm được động?”

https://thuviensach.vn

”Nô tì có thể.”

”Tốt, ngươi tới, đem nhân ôm lên xe ngựa đi.”

”Vâng.”

Bảo Châu cẩn thận ôm lấy người, bởi vì đầu không cao nên thoạt nhìn có vẻ cố sức, nhưng Trang Thư Tình nhìn được, quả thật nàng ôm không có chút vấn đề gì.

”Để ta.” Trưởng tử chi thứ hai, Liễu Tri Thuần nhanh chóng tiến vào, vừa vào sân đã có người nói cho hắn biết tình huống bên trong, lập tức liền không nhiều lời vô nghĩa, cẩn thận đỡ lấy muội muội từ trong tay Bảo Châu.

”Che kín người bằng áo choàng, mũ cũng phải che kín, bên ngoài có gió, tam tiểu thư bây giờ không thể chịu gió.

Thanh Thanh cẩn thận che kín người tiểu thư lại, lúc này đoàn người mới nhanh chóng bước ra ngoài.

Trang Thư tình nguyên bản có chút lo lắng người Liễu gia đều xuất thân là văn nhân nên sẽ có chút văn nhược, nhưng không ngờ Liễu Tri Thuần ôm lấy Liễu Tri Quỳnh không hề có sức, Bạch Chiêm ở một bên nói:

“Bước chân của hắn rất ổn.”

Ý tứ là trong đám văn nhân lại dưỡng ra một người tập võ? Nhưng dù sao thì bước chân vững vàng là tốt rồi

Cho đến khi bước ra khỏi nội viện, đại phu nhân Liễu gia mới mang theo một đám người hùng hổ chạy đến, “Đến Liễu gia ta lại dám đánh nữ

nhi ta, Nhị thúc, trên đời này sao lại có loại người không nói lý như vậy, ta biết ngươi lo lắng cho tam nha đầu, nhưng người bị đã thương dù sao cũng là cháu ruột của ngươi, sao ngươi có thể trơ mắt nhìn nàng bị đánh mà https://thuviensach.vn

không ra tay giúp đỡ! Là muốn coi khinh Liễu gia không có người dám ra mặt sao?”

Liễu nhị lão gia cười lạnh, “Ta chỉ tiếc là người đá nàng không phải ta ta, đại tẩu, đến hưng sư vấn tội thật nhanh a, sao ngươi không hỏi nữ nhi ngoan của ngươi đã làm ra chuyện tốt gì, việc này coi như xong, ta đã cho người mời phụ thân trở về, đến lúc đó, đại tẩu, ngài nên về suy nghĩ xem sẽ

phải biện hộ như thế nào trước mặt phụ thân đi, Thuần Nhi, chúng ta đi.”

Đại phòng nhân còn muốn cản, ánh mắt Liễu Tri Thuần lập tức lộ ra ngoan lệ, “Ai dám!”

Đây không phải khí tức văn nhân nên có! Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm, Bạch Chiêm gật đầu khẳng định suy đoán của.

Nhị lão gia nghe xong cũng không có lộ ra nửa phần kinh ngạc, chi thứ hai chỉ có Quỳnh Nhi quanh năm bị bệnh nên được lão thái gia quan tâm coi trọng, bản thân hắn không có tài năng gì, nên cũng không quá bắt ép nhi nữ phải theo khuôn khổ, nhi tử muốn tập võ, hắn liền mời một sư

phụ đến chỉ dạy, nữ nhi muốn đọc sách, hắn cũng tận lực đáp ứng nguyện vọng của nữ nhi, sinh ở Liễu gia, cũng coi như là cơm áo không lo, huynh trưởng và đệ đệ có dã tâm tiến tới, bọn họ chỉ cần không chọc ra phiền toái gì là tốt rồi.

Hắn một mực vẫn luôn suy nghĩ như vậy, cho dù bị xem nhẹ cũng không để vào trong lòng, nhưng cũng đừng vì hắn không tranh mà muốn đến khi dễ hắn, khi dễ nữ nhi của hắn.

Đè lại khóe mắt đang dần đỏ lên, nhị lão gia tiến lên trước vỗ vỗ bả

vai nhi tử, “Đi thôi, ta muốn nhìn xem ai có gan muốn ngăn cản!”

Liễu Tri Thuần kinh ngạc nhìn phụ thân, hắn không nghĩ tới vị phụ

thân vẫn luôn luôn hòa ái cũng có một ngài trở nên cứng rắn như vậy!

https://thuviensach.vn

Hạ nhân rốt cuộc cũng không dám động thủ với chủ tữ, đại phu nhân dù có mắng lớn tiếng cũng không có người mảy may dám động thủ.

Trang Thư Tình vẫn luôn kéo Bạch Chiêm lại không để hắn động thủ

lần nữa, đây là Liễu gia, không phải vì mình mà vì tam tiểu thư, dù sao đây cũng là nhà nàng, nàng cũng phải trở về.

Xe ngựa đã tiến đến trước viện.

Liễu Tri Thuần ôm muội muội lên xe ngựa, dựa theo lời nha hoàn sắp xếp tốt cho Liễu Tri QUỳnh, ánh mắt thoáng đảo qua cách bày trí bên trong, nhất thời an tâm lui ra ngoài.

Bạch Chiêm đi trước mỡ ô chờ Thư Tình, Trang Thư Tình nhìn về

phía nhị lão gia và nhị phu nhân kẽ gật đầu, đạp lên ghế kê, vịn tay Bạch Chiêm bước lên xe ngựa, ô được đặc chế nên góc áo không hề bị ướt.

”Có nước không?”

Trong xe ngựa không thiếu thứ gì, nước ấm lập tức được lấy ra, Trang Thư Tình nhận lấy, cảm nhận độ ấm của nước trong cốc.

”Cởi giày của Liễu tam ra, ủ ấm cho chân của nàng.”

”Vâng.”

Tiếng mưa rơi trên nóc xe tạo ra âm thanh rất lớn, nhưng bên trong xe ngựa lại vô cùng yên tĩnh, Trang Thư Tình có chút hiểu được thế nào gọi là dù cho mưa rền gió dữ ta vẫn đứng yên không chịu tác động là loại cảm giác như thế nào.

Bạch Chiêm đang nhắm mắt dưỡng thần, lại đột mở mắt, ngồi thẳng thân thể.

”Ngừng.”

https://thuviensach.vn

Không biết là người bên ngoài làm cách nào có thể nghe thấy tiếng Bạch Chiêm truyền ra trong tiếng mưa ồn ào đang rơi không ngừng như lúc này nhưng xe ngựa quả thật dần dần ngừng lại.

Thanh âm của Tam Tử từ bên ngoài truyền đến, “Công tử, nhân số

không ít.”

”A.” Đã bao lâu rồi đường hắn đi mới có thể bị chặn lại nhiều như

ngày hôm nay? Lần đầu tiên là ở Liễu gia, hiện tại lại bị bao vây ở đây, thật là, muốn tìm náo nhiệt cũng không cần gấp như vậy.

Hai nha hoàn bên trong giống như là không nghe thấy được, động tác vẫn không ngừng.

Trang Thư Tình đổi khăn cho Liễu Tam, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Chiêm, cũng lẳng lặng không nói chuyện, trong mắt lại không hề có một tia bối rối.

Lòng Bạch Chiêm bởi vì ánh mắt của nàng mà không ngừng dâng lên cảm giác vui vẻ, ấn xuống một chỗ trên xe ngựa, vạch bên tường xe lộ ra một trường kiếm nhỏ dài tinh tế.

Cúi người hôn lên hai mắt của Trang Thư Tình, Bạch CHiêm xoay người ra ngoài, một chút cũng không hề giống như đang ra ngoài giết người, “Rất nhanh là tốt rồi.”

”Ta chờ chàng.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 110: Ám Sát

Một đường từ Liễu phủ đến Trang gia tuy là trời mưa lớn nhưng trên đường không có khả năng sẽ không có người.

Nhưng mà lúc này, trên đường lại an tĩnh gần như tĩnh mịch.

Cùng một trang phục, cùng một dấu hiệu trên đại đao, đây là cấm vệ

trong cung.

Trước nói bảo vệ, quay người liền chuẩn bị lấy mệnh, vị phụ thân cao cao tại thượng luôn miệng nói tin hắn cũng không hơn gì thứ này.

Bạch Chiêm vì loại nhận thức cha con này mà cảm thấy buồn cười, huyết thống đúng là kỳ diệu, rõ ràng nhận thân nhân chưa đến năm năm, rõ ràng quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi ở chung, nhưng trong lòng hắn lại thật coi lão nam nhân đôi khi nhìn còn tịch mịch hơn hắn kia làm phụ thân

Trong lúc trầm mặc, một người tiến lên truyền lời, “Phụng mệnh thánh thượng, mang Trang Thư Tình đến kinh đô, mong công tử giao người để

chúng ta mang đi.”

”Ta không muốn đồng ý thì phải làm sao bây giờ? Các ngươi muốn làm thế nào? Giết ta? Hay là mang cả ta đi theo?” Không đợi hắn đáp lời, Bạch Chiêm tiếp tục nói: “Thiên hạ này không có người nào có thể giết được ta, các ngươi, có tin không?”

https://thuviensach.vn

Bị một ánh mắt phỏng chừng như không hề để ý những lại thị huyết đến tận cùng như vậy nhìn chằm chằm, ngực tên đầu lĩnh một trận co rút, không dám nói thêm lời nào nữa, lui ra phía sau vài bước, chắp tay nói:

“Chỗ nào đắc tội, thỉnh công tử thứ lỗi, lên.”

Đám người tam tử sao có thể để người khác làm càn trước mặt bọn họ, thời điểm đối phương động thủ bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhìn thấy công tử tự mình bước xuống xe, trên tay còn mang theo kiếm, bọn họ nhất tề đều lui về phía sau, nửa bước cũng không dám tiến lên phía trước.

Kiếm của công tử, không phân biệt được địch ta.

”Bảo vệ xe ngựa cho ta, ai dám tới gần, giết không tha.”

”Vâng!”

Kiếm ra khỏi vỏ. Ẩn ẩn như có rồng ngâm thanh truyền ra!

Hồi lâu không thấy nhật nguyệt, ngay cả mây như cũng đang nhỏ máu, mũi kiếm run run phảng phất như đang thúc dục chủ nhân mau mau để nó phát uy.

Nước mưa đọng lại trên người, Từ trên trán chảy xuống, đần trượt xuống mũi, đến miệng, lại từ từ nhỏ xuống đất, rõ ràng là vì mưa mà chật vật, nhưng từ trên người Bạch Chiêm lại có thể nhìn thấy một phần tiêu sái thoải mái, giờ khắc này. Tất cả mọi người đều phải thừa nhận, trong tất cả

các vị hoàng tử, vị này chính là người giống hoàng thượng nhất, hoàng thượng có thể thiên vị sủng ái vị hoàng tử không thường ở kinh đô này không phải không có đạo lý.

Tiếng bước chân trong mưa dần dần dồn dập, càng lúc càng gần.

Bạch Chiêm xuất kiếm, quyết sẽ không lãng phí thời gian.

https://thuviensach.vn

Thư Tình còn đang đợi hắn.

Nước mưa rất lạnh, gió cũng rất lạnh, nhưng chỉ cần nhớ tới người trong lòng vẫn đang đợi hắn, hàn ý một chút cũng không thể xâm nhập vào lòng.

Những người này, tính cái gì vậy?

”Pằng, pằng, pằng...”

Kiếm qua, người đổ, tiếng vật nặng rơi xuống dưới đất, một tiếng lại một tiếng. Không có người kêu, càng không có người nói chuyện. Bởi vì yết hầu của bọn họ đều đã bị chém đứt, một lời cũng không thể thốt ra, giống như một màn kịch câm, bắt đầu với sự trầm mặc, kết thúc cũng là trầm mặc.

Nhưng còn người sống là còn sợ hãi!

Bọn họ đều biết vị công tử này là cường giả, vô cùng mạnh. Vì vậy lúc xuất động người đến đều vô cùng đông, nhưng mặc dù có nhiều người vây công như vậy nhưng vẫn không thể địch lại một mình công tử.

Vẫn là bọn họ xem nhẹ người này!

”Tha...”

”Pằng!”

Kiếm đến, người lập tức trợn mắt ngã xuống, miệng mơ hồ như còn phu ra môt chữ 'mạng' nhưng lại không phát ra một chút tiếng động.

Trên đường rộng lớn, rốt cuộc còn lại chỉ có hai người, Bạch Chiêm, cùng người đầu lĩnh kia.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm vốn chuẩn bị thuận tay xử lý, nhưng nghĩ lại dù sao cũng nên lưu lại một người trở về truyền lời, kiếm đến cổ liền dừng lại, cũng không thèm liếc mắt một cái xoay người tiến vào xe ngựa, “Nói cho hắn, động vào Thư Tình là động đến ta, ta không sợ đối địch với hắn.”

Chân chạm lên thành xe, Bạch Chiêm vẫn cảm thấy chưa hết giận, dừng lại nhìn về phía Tam Tử, “Ngươi cho người đem mấy thứ trên đất đưa về kinh đô, nếu có thể ném toàn bộ lên đại điện để hoàng thượng có thể

nhìn thấy, bản công tử sẽ thưởng hậu, mang tất cả về, lật ngược kinh đô, quậy cho long trời lở đất rồi về đây gặp bản công tử.”

”Vâng.” Tam Tử hưng phấn trả lời, chỉ cần nghĩ đến phải xử lý kinh đô như thế nào hắn liền thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn vào tiếng, lâu rồi vẫn chưa có chuyện thống khoái để làm như vậy, dù có ngủ hắn cũng vui mừng đến tỉnh dậy, “ Thuộc hạ nhất định sẽ khiến công tử vừa lòng.”

Bạch Chiêm nhẹ đá hắn một cước, rồi đi vào xe ngựa.

Tam Tử xoa xoa bả vai vừa bị công tử nhà hắn đá, hắc hắc cười mấy tiếng, thét to nói: “Đều đã nghe được công tử phân phó rồi chứ? Sắp phải chuẩn bị đi làm việc.”

”Đi đi đi, đương nhiên đi, ngẫm lại liền cảm thấy đã nghiền.”

”Ta cũng muốn đi.”

“...” Tiếng mưa bên ngoài quá lớn khiến Trang Thư Tình cũng không nghe được rõ ràng, những nàng cũng không quá chú tâm nghe ngóng, tất cả

lực chú ý của nàng đều đặt trên người nam nhân kia.

Tiến lên nhận lấy áo của hắn để qua một bên, cũng không chú ý tới ánh mắt linh ngạc của nha hoàn, giữ chặt lấy cỗ tay của hắn xem mạch, hết thảy đều bình thường.

https://thuviensach.vn

”Trong xe ngựa có xiêm y không?”

Nha hoàn lúc này mới phục hồi tinh thần, vội đáp lời, “Có”

”Lấy đi, lập tức thay quần áo.” Cởi đai đeo nạm ngọc của Bạch Chiêm, Trang Thư Tình tiếp tục cới áo ngoài cho hắn, Bạch Chiêm giữ chặt lấy tay nàng, “Không vội, trở về lại đổi, đường cũng không còn xa, nàng đừng để quần áo mình cũng bị nhiễm ướt.”

Tà tà liếc hắn một cái, động tác của Trang Thư Tình không ngừng, cũng không nói chuyện.

Chờ đổi tốt xiêm y cũng đã đến Trang gia, Trang Thư Tình cho xe ngựa trực tiếp chạy đến trước viện.

Tóc Bạch Chiêm rối tung đã được lau khô một nửa, hắn nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, xoay người đỡ người xuống dưới, sau đó nha hoàn mới cẩn thận ôm Liễu Tri Quỳnh bước xuống, một nha hoàn khác giơ ô, mặc kệ mựa ướt cũng không để Liễu tam tiểu thư dính một giọt mưa.

”Đưa người đến căn phòng phía tây, Mẫn tỷ tỷ, đó tuy là gian phòng sạch sẽ nhất nhưng tỷ vẫn cứ cho người lau qua một lần nữa đi.” Trang Thư

Mẫn hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, vôi vàng gật đầu, sau đó liền vội vàng dẫn người đi sắp xếp, nàng không hiểu quá nhiều việc bên ngoài, nhưng trong nhà chỉ cần một người hiểu là đủ rồi, nàng cứ theo đó mà làm là được.

”Báo Châu, đi gọi Thanh Dương Tử đến đây, nói hắn mang theo hộp thuốc, cũng mang theo hộp dụng cụ của ta đến đây.”

”Vâng.”

”Nam Châu, ngươi đi nói Dụ nương tử nấu một nồi canh gừng, nấu nhiều một chút, mọi người đều uống một chén giải hàn.”

https://thuviensach.vn

”Vâng.”

Trang Thư Tình lúc này mới nhìn về phía Bạch Chiêm, “Sao lúc này trở về chàng không lấy ô che.”

”Ta không yếu đuối như vậy.” Được quan tâm, trong mắt Bạch Chiêm ẩn ẩn có ý cười, “Ta có từng kể cho nàng, hồi nhỏ nương ta đã cho ta ăn loài hoa biết đi kia, đó không phải vật phàm, từ đó về sau ta chưa hề bị

bệnh.”

Trang Thư Tình tuy rằng học là y, nhưng cũng không phải người theo chủ nghĩa duy vật, ở thế giới này, sau khi nàng mở mắt lần nữa lại càng thêm tin tưởng thế giới này vô cùng to lớn, không chuyện gì có thể đoán trước.

Nắm lấy tay hắn, nhiệt độ ấm ám như bình thường, vì thế nàng cũng không nói thêm cái gì, hai người sóng vai bước vào trong phòng.

”Một ngày hôm này trôi qua thật dài.”

Sự tình xảy ra nhanh chóng, thật sự là có chút trở tay không kịp. Càng khiến nàng bức bối là trong đó không hề có chuyện vui vẻ xảy ra.

”Phụ thân chàng... muốn trừ bỏ vị phù thủy này sao?”

”Không cần quá đặt nặng chuyện của hắn vào trong lòng, hoàng đế bất quá cũng không hơn gì cái này, Đại Chu hiện đã loạn trong giặc ngoài, đã không còn phát dương quang đại như ngày xưa.” Huống chi dù có mang nàng về kinh thành cũng tuyệt sẽ không muốn lấy tính mạng của nàng, khả

năng lớn nhất có thể là lén giấu nàng đi, để nàng có thể tùy bọn họ sở dụng, nói đến cái chết, không ai sợ nó bằng hoàng đế.

Chỉ cần nghĩ đến loại chuyện như vậy có khả năng sẽ phát dinh trên người Thư Tình, Bạch Chiêm liền nén không được sát khí quanh thân.

https://thuviensach.vn

”Làm sao vậy? Nghĩ đến chuyện gì sao?”

”Không có việc gì, không cần lo lắng. Chờ việc này qua, chúng ta sẽ

rời đi Hội Nguyên Phủ. Thiên hạ rộng lớn, không phải chỉ có mình Đại Chu mới cho chúng ta một chỗ dung thân.

Xa xứ là một quyết định đối với bất kì ai cũng không hề thoải mái nhưng Bạch Chiêm lại bất đồng, từ nhỏ hắn đã có thói quen ngao du tứ

phương. Những Trang Thư Tình lại không thể bỏ xuống thân nhân của mình.

”Nếu sự tình phát sinh theo hướng xấu nhất ta sẽ đi theo chàng.”

”Được.” Đến sương phòng phía tây, Thanh Dương Tử cũng đã đến, Bạch Chiêm không cùng đi vào, mà chỉ trở về phòng của mình.

”Gọi Trần Nguyên tới gặp ta.”

”Vâng.”

Trần Nguyên vốn đang ở Bạch Phủ xử lý sự tình, được đến thông báo lập tức gác lại mọi chuyện đi gặp Bạch Chiêm, không bao lâu sau liền có mặt.

”Lát nữa mang thêm nhiều người đến đây, ngầm bổ sung thêm người bên chỗ Thư Hàn, chuyển lời đến chỗ Tô Vân, nói hắn nên chuẩn bị.”

”Vâng.” Nhớ tới bộ dáng hưng phấn vừa rồi của Tam Tử, Trần Nguyên không khỏi có chút hâm mộ, hắn cũng muốn đi a! Nhưng tình huống trước mắt hắn không dám rời đi, hắn sợ công tử sẽ đùa quá tay. Lão phu nhân từng nói qua, nếu không phải tất yếu, thì không thể đụng đến tính mạng của nhiều người, hắn không dám ngăn cản công tử làm chuyện gì, chỉ

có thể tận lực để sự tình có thể xảy ra trong phạm vi không chế được.

https://thuviensach.vn

”Nói cho mọi người, thời cơ đến. Hai ngày sau để mọi chuyện đồng thời tràn ra bên ngoài.”

”Vâng.” Chuyện này Trần Nguyên cũng sớm có chuẩn bị, chuyện này bố trí nhiều thời gian như vậy. Cuối cùng cũng đã đến lúc, “Thuộc hạ tự

tiện làm chủ, phái người đuổi theo kẻ kia, trong lòng thuộc hạ có chút hoài nghi.”

”Hoài nghi hắn không phải người của phụ thân?”

Trần Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, “Công tử ngài...”

”Mặc kệ việc này có phải phụ thân hạ lệnh hay không, ta cũng sẽ làm việc không lưu tay, những người đó động tĩnh gì?”

Biết công tử muốn hỏi đến đám người hoàng thượng phái tới bảo hộ

công tử, Trần Nguyên vội trả lời: “Thuộc hạ cũng đang muốn bẩm báo việc này, không lâu trước Trần Lãnh tìm được thuộc hạ, nói muốn xác nhận đám người chết kia, thuộc hạ cũng không có ngăn cản.”

Bọn họ cũng cảm thấy khả nghi? Bạch Chiêm nhẹ cong khóe miệng, xem ra bọn họ cũng không thu được bất kỳ ý chỉ nào, có một số người, lá gan của bọn họ thật đúng là lớn hơn hắn đoán không ít, hắn muốn xem thử

bọn họ sẽ có hậu chiêu gì.

”Nói cho Tam Tử, cứ chơi thoải mái, chơi càng lớn càng tốt.”

Da mặt Trần Nguyên co rút, hạ quyết sẽ không truyền lời này đến cho hắn, không cần công tử đốt lửa, hưng trí của đám người kia cũng đã vô cùng sôi sục, nếu còn có lời này của công tử, hắn thật không dám nghĩ đến hậu quả.

”Công tử, Trần Lãnh cầu kiến.”

https://thuviensach.vn

”Truyền.”

Trần Lãnh là người cầm đầu hoàng đế phái tới bảo hộ Bạch Chiêm, bất chấp một thân ẩm ướt, cắn răng chịu đựng lửa giận, hắn tiến vào quì gối trước mặt Bạch CHiêm, “Thuộc hạ tham kiến công tử.”

”Miễn.” Bạch Chiêm thay đổi dáng ngồi, một tay chống đầu, “Tra được chuyện gì sao?”

”Vâng, vừa rồi thuộc hạ đã tra xét qua, bên trong quả thật có người của hoàng thượng, nhưng trong đó có một người của Tứ hoàng tử, hai người của Đại hoàng tử, thuộc hạ hoài nghi có người dùng kế ly gián, chính vì muốn để ngài và hoàng thượng ly tâm, mong rằng công tử thận trọng.”

Nếu những người này đều là giả truyền thánh chỉ, nghĩ như vậy thì tất cả đều sáng tỏ.

Bạch Chiêm rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận đến mấu chốt trong đó, nếu có thể một lần ra tay liền tóm gọn được hắn, như vậy tất sẽ là việc vui vô cùng lớn, chỉ cần nắm Thư Tình trong tay, vậy thì bọn họ sẽ có rất nhiều biện pháp khiến hắn phải cúi đầu.

Nhưng mà, dụng tâm như vậy cuối cùng cũng thất bại... Những người đó đúng là rất hiểu hắn, biết hắn sẽ không thể nén được lữa giận, nhất định sẽ đại náo một hồi.

Có một số việc hoàng đế nhịn được, ví dụ như năm đó hắn gây khó dễ

cho tất cả hoàng tử, hoàng đế chỉ cho là con trai bướng bỉnh lỳ lợm, bên ngoài không dung thì hắn dung, hơn nữa còn vì vậy mà càng thêm yêu thích vị nhi tử bốc đồng là hắn vài phần.

Khả có một số việc tuyệt đối không ở trong phạm vi đễ dàng tha thứ

của hoàng đế, ví dụ như... khiêu khích hoàng quyền.

https://thuviensach.vn

Chỉ cần hắn mất thánh tâm, đối với những người đó mà nói như vậy chính là thắng lợi, điều mà bọn họ vẫn luôn lo lắng chính là chuyện phụ

thân vẫn chậm chạp chưa lập thái tử bởi vì có liên quan tới hắn, cho dù những mục đích khác không đạt được thì chỉ cần đạt đến mục đích này cũng đủ rồi!

Ha ha, trận diễn này, phải hát lớn một chút mới khiến những người vất vả tính kế hắn đến bước này không thể thất vọng mà về!

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 111: Ngọt Ngào

Trang Thư Tình vừa vào phòng liền lập tức bổ xung thêm đường glucô và nước muối cho Liễu Tri Quỳnh sau đó mới tiến hành làm sạch vết thương.

Trong phòng trừ Thanh Dương Tử còn có Hạ Mạn và Hạ Trân ở bên giúp đỡ

”Đây là hiện tượng cảm nhiễm thường xảy ra sau khi phẫu thuật, hộp thuốc lúc trước ta đưa cho Liễu gia đã tránh được phần nào nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới sẽ có người muốn mạng của Liễu Tam nên đi trộm thuốc, may mà chưa phát sinh đến tình huống nghiêm trọng.”

Thấm một miếng vải bông sạch vào nước muối, Trang Thư Tình tiếp tục nói: “Nếu vết thương nghiêm trọng sẽ sinh mủ, thối rữa, nếu xảy ra trường hợp này sẽ phải tiến hành giải phẫu lần hai để làm sạch vùng sinh mủ, nhưng như vậy sẽ càng gây nguy hiểm cho người bệnh, lấy thêm vải bông và bình nhỏ trong rương cho ta.”

Thanh Dương Tử biết tác dụng của cồn, dùng tại vết thương sẽ có khả

năng khử trùng...

”Không thể trực tiếp sát lên, chỉ có thể lau xung quanh vết thương, như vậy sẽ có thể tiêu độc, lấy thuốc mỡ giúp ta.”

Quét một lớp thuốc mỡ thật dày, chờ đến khi thuốc mỡ thấm vào vết thương mới tiếp tục rải thuốc bột, sao đó mới dùng vải bông băng bó miệng vết thương.

https://thuviensach.vn

”Vẫn cho nàng uống thuốc hạ sốt, Hạ Mạn, ngươi ở nơi này chăm sóc cho Liễu Tam, cũng gọi người đến đây giúp một tay, mỗi một khắc phải thay thuốc một lần, tuyệt đối không thể vết thương tiếp xúc lâu với không khí, nếu vết thương nhiễm khuẩn lần nữa, khả năng nàng sẽ không còn sức chống đỡ.”

”Vâng.”

Lại bắt mạch thêm lần cuối, sau đó Trang Thư Tình mới ra khỏi phòng.

Thời tiết tháng năm rất thất thường, mưa đã rơi vài ngày liên tiếp, khí trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Trang Thư Tình lạnh lẽo chà xát hai tay, lập tức một chiếc áo choàng liền được khoác lên vai nàng, không cần quay đầu cũng biết là ai.

Hiện tại nàng như có thêm một loại khả năng, chỉ cần cảm nhận khí tức liền biết người đó là ai.

”Những ngày mưa như vậy không biết khi nào mới ngừng.”

”Mưa đang dần nhỏ lại, dăm ba ngày nữa sẽ ngừng.”

”Sao?” Trang Thư Tình nghiêm đầu,:“Chàng còn biết quan sát khí trời sao?”

”Không, nhưng có người biết.” Cảm thấy như lời nói của mình không đủ rõ ràng, Bạch Chiêm lại bổ sung, “Trong đám thủ hạ của ta có người biết.”

Trang Thư Tình cười vô cùng vui vẻ, nếu một người thật sự quan tâm đến ngươi, chỉ cần có tâm là có thể cảm nhận được. Nàng có thể khẳng định, ít nhất là hiện tại, vị trí của nàng ở trong lòng nam nhân này vô cùng quan trọng.

https://thuviensach.vn

”Ta đi xem ma ma, chàng muốn đi không?”

Thường ngày đều là Thư tình đi đâu Bạch Chiêm theo đó, những lúc Trang Thư Tình mở miệng hỏi hắn vô cùng ít.

Bạch Chiêm kinh ngạc, nhìn thấy ánh mắt vui mừng của nàng hắn sao có thể cự tuyệt.

”Nàng muốn đi nơi nào ta đều sẽ theo.”

Vì lời ngon tiếng ngọt này của hắn, tâm Trang Thư Tình vô cùng vui vẻ, chủ động dắt tay hắn đi về phía phòng của ma ma.

Mấy ngày nay Tuyết ma ma được chiếu cô rất tốt. Tuy rằng vẫn còn quan tâm chuyện ở kinh thành, lo lắng cho tình huống của hai vị lão nhân nên vẫn còn hơi chút không khỏe, nhưng mấy ngày nay ở Trang gia vẫn rất tốt, ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, khí sắc cũng đã bồi bổ được phần nào, so với lúc mới đến tốt hơn rất nhiều.

Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy vị Bạch công tử trong truyền thuyết.

Nàng sống đến từng tuổi này, không còn lại chút khả năng gì khác ngoài một đôi mắt nhìn người, tuy thấy hai người không chút quy củ nam nữ cách biệt tay trong tay đi đến, nhưng nàng lại cảm thấy hình ảnh như

vậy vô cùng hài hòa, tươi cười mị mắt.

Một nam nhân, lại là một nam nhân có địa vị vô cùng tôn quý lại có thể để một nữ nhân dắt tay hắn đi về phía trước, chỉ như vậy cũng đủ để nói lên rất nhiều việc.

”Ma ma, đây là...” Trang Thư Tình có chút bối rối quay đầu, nàng phải giới thiệu hắn như thế nào mới thích hợp đây?

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm cũng không giúp, chỉ nhìn nàng, trong mắt lại lộ ra vẻ

chờ mong.

Hắn cũng muốn biết, ở trong lòng Thư Tình hắn là người nào của nàng.

Tuyết ma ma chỉ tươi cười chờ đợi.

Trang Thư Tình nhất thời xúc động nói: “Đây là Bạch Chiêm, về sau có khả năng sẽ trỡ thành hôn phu của con. Nếu có lúc đó, chúng con nhất định sẽ kính trà cho Tuyết ma ma”

”Nhất định.”

Trên mặt Trang Thư Tình có chút nóng. Trang làm như không nghe thấy hai chữ kia.

Tuyết nương đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cười híp cả mắt, “Thân phận của lão nô sao có thể để tiểu thư và công thử kính trà, lão thái gia và phu nhân mới là người mong mỏi được nhận trà từ hai vị nhất.”

Nhắc tới hai vị lão nhân, ý cười của hai người đều có chút phai nhạt, Trang Thư tình ngồi lại trên mép giường, hướng mắt ý bảo Bạch Chiêm ngồi lên ghế dựa.

”Ma ma, chuyện này huyên náo rất lớn, về sau Đổng gia như thế nào chúng con không thể nói trước, nhưng mà con và Bạch Chiêm cam đoan, nếu sự tình phát sinh, chúng con nhất định sẽ bảo vệ cho ngoại tỗ phụ và ngoại tổ mẫu, đến lúc đó... Nếu như hai vị lão nhân nguyện ý rời khỏi kinh đô, chúng con nhất định sẽ đón hai vị về Hội Nguyên Phủ, tuy rằng không thể hưởng thụ trọn vẹn niềm vui gia đình, nhưng tỷ đệ chúng con nhất định sẽ tận hiếu chiếu cố hai vị lão nhân.”

https://thuviensach.vn

Nghe đến đó, nước mắt của Tuyết ma ma lập tức rơi xuống, nàng biết tiểu thư rất có bản lĩnh, lúc mới gặp tiểu thư bà cũng đã nghĩ muốn mở

miệng cầu tiểu thư nghĩ biện pháp cứu lão gia và phu nhân, nhưng bà không cách nào mở miệng được.

Tiểu thư mới mười lăm tuổi, cho dù tiểu thư có một vị công tử lợi hại che trở nhưng bà cũng không thể yêu cầu quá mức.

Khả năng của một người là có hạn, lúc đầu bà nghĩ, vị công tử này đã nguyện ý che chở cho tiểu thư, nếu như còn biết nhà mẹ đẻ của nàng đang trong tình trạng rối ren, có thể liên lụy đến tam tộc thậm chí là cửu tộc bất cứ lúc nào, nếu như còn để hắn hỗ trợ, tiểu thư sao có thể nâng được thắt lưng?

Nếu không thể giúp được lão gia và phu nhân lại còn kéo tiểu thư một chân, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ mang thiệt thòi cho tiểu thư thì bà liền không thể mở miệng.

Nhưng căn bản là không cần bà mở miệng cầu khẩn, không biết là khi nào tiểu thư đã sớm nhờ vị công tử này giúp đỡ cho lão gia và phu nhân, còn muốn đón hai vị về đây hưởng thụ niềm vui gia đình...

Tứ tiểu thư sinh được một nữ nhi tốt, vô cùng tốt, là vị tiểu thư tốt nhất mà nàng từng gặp qua, cũng là vị cô nương có hiểu biết nhất.

”Ngài đừng khóc a.” Trang Thư Tình có chút bất đắc dĩ, nàng nói cho Tuyết ma ma biết để bà an tâm dưỡng bệnh chứ không muốn để bà khóc,“Biết bản thân được che chở con tất nhiên sẽ hồi báo, nếu như ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu thật sự mặc kệ cho chúng con tự sinh tự diệt, con cũng sẽ không phí tâm, con không sợ nói điều này với ma ma, con là một người rõ ràng, sẽ không vô cớ đối tốt với bất kì người nào, người khác nhận được bao nhiêu từ Trang Thư Tình, cũng bởi vì bọn họ cho con bấy nhiêu ân tình, ngài đừng coi con như một người có tấm lòng rộng lượng.”

https://thuviensach.vn

Nước mắt lại tiếp tục rơi, Tuyết ma ma nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ

cười, cảm thấy tiểu thư thật không giống những người khác.

”Vì vậy về sau ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh, không cần quan tâm chuyện bên ngoài, mọi chuyện dù như thế nào cũng không thể xảy ra tình huống xấu nhất, tuy rằng sụp đổ nhưng dù sao cũng đã từng có một thời đỉnh cao, trong nhà không có người lớn tuổi, quy củ cũng rất ít, mọi người đều sống rất tự tại, nếu như có lúc thật sự phải dùng đến quy củ thì cũng nên có người đến lo liệu, đến khi đó, con còn phải nhờ ngài giúp con một tay!”

”Được, được, lão nô sẽ cố gắng giúp tiểu thư làm tốt.”

Lại an ủi lão nhân vài câu, dỗ cho lão nhân cười vui vẻ sau đó Trang Thư Tình mới cùng Bạch Chiêm rời đi.

Ra đến bên ngoài, ý cười trên mặt Trang Thư Tình vẫn chưa lui.

Ở trong mắt người khác, Tuyết ma ma chỉ là hạ nhân, đối với bà như

thế nào mà chẳng được, nhưng nàng làm không được như vậy, nàng vui vẻ

tiếp nhận tình cảm của người khác, cũng rất sẵn sàng đối tốt lại với họ, chỉ

đơn giản như vậy.

”Rất cao hứng?”

”Ân, rất cao hứng.” Trang Thư Tình nghiêng đầu nhìn hắn, hai tay ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc như làm nũng, giống như một đôi tình lữ vô cùng thân thiết, “Chàng không vui sao?”

Trong mắt Bạch Chiêm đều là bộ dáng nàng hờn dỗi, trên khuôn mặt hiện lên ý cười nhu hòa, rất nhanh liền nhìn không thấy mặt trời, không lâu sau, vẻ mặt hắn nghiêm túc như đang cầm kiếm uy phong lẫm liệt nhìn Trang Thư Tình, “Vui, rất vui, ta thật muốn mỗi ngày đều như hôm nay.”

https://thuviensach.vn

”Nhưng ta lại không thích.” Trang Thư Tình cau mũi, “Mỗi ngày tỗi qua đều không yên tĩnh, cảm thấy thật mệt mỏi, nếu mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy ta sẽ chịu không nổi.”

”Ý ta không phải như vậy, ta là nói...” Bạch Chiêm cũng không nghĩ

ra được nên dùng từ gì để hình dung loại cảm giác tốt đẹp trong lòng hắn lúc này.

Trang Thư Tình “Xì” một tiếng bật cười, mặt mày tràn đầy trêu ghẹo nhìn hắn, “Ta hiểu, nếu mỗi ngày đều có thể trôi qua như vậy, đại khái ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu.

Trần Nguyên đúng xa xa nhìn thấy hình ảnh như vậy liền không muốn tiến lên, quay đầu nói với Liễu Gia Hồng: “Lão gia tử, bây giờ chúng ta đợi một chút rồi đi qua, nếu như hiện tại đến phá hủy tâm tình của công tử, như

vậy nhất định những ngày tháng tiếp theo sẽ không có ngày lành trôi qua.”

Liễu Gia Hồng lòng nóng như lử đốt, nhưng nhìn thấy tình cảm thân thiết giữa hai người hắn cảm thấy cũng không cần nóng này như vậy.

Trước kia hắn chưa bao giờ nhìn thấy công tử hướng ánh mắt đến bất kỳ vị nữ tử nào, mọi người đều nói, mắt của Bạch công tử mọc trên đỉnh đầu, không biết vị thiên tinh nào mới có thể lọt vào mắt hắn.

Lúc trước, khi truyền ra tin Bạch công tử coi trọng một vị cô nương không thân phận, không địa vị, bộ dáng cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, thật không biết lúc đó có bao như người rớt cằm, hoàn toàn không hiểu tiêu chuẩn nhìn người của Bạch công tử là như thể nào, hơn nữa còn tưởng công tử chỉ là chơi đùa một chút.

Trước kia hắn cũng không hiểu, nhưng hiện tại đã có chút lý giải được.

Trang Thư Tình rất đơn giản.

https://thuviensach.vn

Nàng giống như có khả năng khiến những chuyện vô cùng phức tạp trở nên cực kì đơn giản, sự tình gì làm làm ra cũng đều đơn giản mà hết sức dễ hiểu.

Rõ ràng là mượn thế của công tử, khi cần Bạch công tử xuất lực cũng không chùn tay, nhưng hành động của nàng lại quang minh chính đại như

vậy, quang minh đến mức rõ ràng, không giống như một số người, rõ ràng là lợi dụng người khác lại còn tỏ ra vô cùng băng thanh ngọc thiết.

Tình cảm nàng đối với công tử là thật, đây chính là mấu chốt đơn giản nhất, cũng là mấu chốt khó khăn nhất, bởi tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhưng chỉ duy nhất Trang Thư Tình mới có thể làm được.

Tựa như hiện tại, vừa rồi rõ ràng nàng còn đang làm nũng, nhưng quay đầu liền bưng một cái bát đến cứng rắn bắt công tử uống hết, hắn cách xa như vậy cũng có thể nhìn được Bạch công tử không hề thích thứ đựng trong bát.

Ngay khi hắn cho rằng Bạch công tử nhất định sẽ hất cái chén kia xuống, thì vị nam nhân lúc nào cũng tùy ý tiêu sái không chịu ép buộc kia lại thật sự ngửa cổ uống hết thứ trong bát!

Sau đó, ánh mắt mang theo sát khí nhìn về phía hắn.

Trần Nguyên sờ sờ mũi tiến lên, “Công tử, Liễu lão gia tử đến.”

”Ân.” Miệng đầy mùi lạ, Bạch Chiêm không muốn nói chuyện, xoay người đi về phòng chính tìm nước uống.

Trang Thư Tình thấy hắn đã uống hết bát canh gừng kia, liền đưa bát cho Bảo Châu, khẽ gật đầu với lão gia tử: “Hôm nay không khí ẩm thấp lạnh lẽo, nên ta để Dụ nương tử làm chút canh gừng, lão gia tử cũng nên uống một chén.”

https://thuviensach.vn

”Vậy lão phu sẽ không từ chối.”

Trang Thư Tình cười cười, nhìn về phía Trần Nguyên.

Trần Nguyên vội tự giác mở miệng, “Ta lập tức đi uống.”

Trang Thư Tình lúc này mới vừa lòng, “Ta trước đưa lão gia tử đi thăm tam tiểu thư.”

Nhìn cháu gái bất tĩnh nhân sự trên giường, trong lòng Liễu lão gia tử

trong lòng thật không biết là tư vị gì, trước khi đi Thượng Trí Tự hắn còn đến thăm nàng, Liểu Tam còn tiếc nuối nói mấy năm nay nàng không thể

tận hiếu với hắn, nói rằng sang năm nhất định sẽ bồi bên người hắn thường xuyên.

Nhưng mà chỉ mới qua vài ngày người lại thành như vậy, nguyên nhân lại là do người trong nhà tạo nghiệt, nghĩ lại trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn biết tiểu bối trong nhà nhiều năm đều oán hắn bất công, oán hắn tại sao lại đi đối tốt với một đứa cháu gái bệnh tật quanh năm, chỉ cần lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, nhưng bọn họ lại không biết được, đứa cháu gái mà bọn họ coi thường kia mới là người thông suốt nhất, khi Liễu gia xảy ra chuyện gì, chỉ có đứa cháu gái này mới có thể đưa ra được chủ ý tốt, chứ không phải đám người không có chút tài năng lại kiêu ngạo đến tận trời kia.

Nàng cũng không nói bất kì cái gì, nhưng chuyện gì cũng đều hiểu, một đứa cháu gái như vậy, hắn sau có thể không thương yêu, sao có thể

không mong nàng có thể sống thêm vài năm?

Nhưng mà đám người kiến thức hạn hẹp này... Ai!

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 112: Bộc Phát!

“Lão phu làm lễ bộ gần hai mươi năm, thường kiêu ngạo cho rằng mình ngồi ở vị trí đó nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ nhìn sai người, nhưng trong nhà trở nên như vậy, hiện tại ngẫm lại, ta còn cái gì để

có thể kiêu ngạo? Trang đại phu, đứa cháu gái này của ta chỉ đành nhờ

ngài.”

”Ta sẽ tận hết sức có thể.” Trang Thư Tình dẫn người ra khỏi phòng,“Chuyện của Liễu gia ta không xen vào, nhưng Bạch Chiêm sẽ

không khách khí với người nào ở Liễu gia, bằng thân phận của hắn, ta biết Liễu gia sẽ không thể trách móc gì hắn, dù một lời nói nặng cũng không dám nói ra một câu, ít nhất trước khi hắn thất thế sẽ như thế, nhưng trừ

chuyện này, trong lòng ngài cũng đừng oán hắn, lúc đó chưa nói đến hắn, ngay cả ta cũng xém chút không nhịn được.”

Liễu Gia Hồng liếc nhìn nàng một cái, lời này là đang nói giúp chứ

không phải đe dọa hắn? thật là...

”Không trách, là tứ nha đầu không hiểu chuyện, sự tình trong đó lão phu đã phái người đi điều tra, nếu chân tướng thật sự như Trang đại phu nói, Liễu gia tuyệt sẽ không tha thứ.” Lão gia tử nói xong liền cười khổ,“Người dám ngăn cản đường của Bạch công tử mà còn có thể sống sót, dưới gầm trời này quả thực là không nhiều, nàng có thể lưu lại mệnh đến giờ phút này đều là vì công tử không muốn để Trang đại phu thấy cảnh đổ

máu, ta sao còn dám trách cứ.”

https://thuviensach.vn

Nói chuyện, hai người cũng đã tới chính đường, Bạch Chiêm vẻ mặt mất hứng nhìn bọn họ, phảng phất như đang nói hai người tới quá chậm.

Sau khi ngồi xuống, Bảo Châu liền mang canh gừng đến, Bạch Chiêm vừa ngửi thấy vị gừng liền nhăn mày lại.

Lão gia tử có chút cao hứng, tin tức của hắn trước giờ rất nhanh chóng, là chuyện lớn xảy ra nhưng khó có khi hắn lại không quan tâm, ngược lại hắn càng quan tâm đến cháu gái vẫn luôn bị bệnh tật quấn thân này.

”Công tử, nghe nói trên đường từ Liễu gia về có người ám sát ngài. Là thật sao?”

Tin tức này không có khả năng giấu diếm, Bạch Chiêm cũng không ngoài ý khi Liễu Gia Hồng biết chuyện, hắn chỉ liếc Liễu Gia Hồng một cái nói,“Người có tâm chú ý việc này còn không bằng xử lý sạch sẽ chuyện ở

Liễu gia.”

Mặt Liễu Gia Hồng đỏ lên, cảm thấy mình thật không còn mặt mũi đứng ở chỗ này, “Khiến ngài chế giễu.”

Bạch Chiêm cũng không nhìn hắn một cái, kính già yêu trẻ cái gì đó.

Chỗ này của hắn không hề có khái niệm. “Ngươi trở về đi, cháu gái của ngươi ở nơi này còn an toàn hơn ở Liễu gia.”

”Vâng.” Một hơi uống hết bát canh gừng, Liễu Gia Hồng đứng dậy cáo từ rời đi

Trang Thư Tình nhìn thấy Bạch Chiêm như vậy cũng hiểu tại sao mọi người đều nói hắn cuồng vọng, nàng cũng không thấy hắn như vậy có gì sai, Bạch Chiêm hắn là người có tư cách để cuồng vọng. Vì sao không thể

cuồng? Chuyện gì hắn cũng dám đảm đương, cho dù khiến ngươi mất hết https://thuviensach.vn

mặt mũi, vừa giáp mặt liền khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nhưng người như vậy, nàng lại cảm thấy hắn vô cùng khả ái.

Hai ngày sau Liễu Tri Quỳnh liền tỉnh lại, nhìn thấy Trang Thư Tình, trừ hai mắt đỏ bừng thì cái gì cũng không hỏi, nói nàng ăn cái gì nàng liền ăn cái đó, nên uống cái gì liền uống cái đó, thuốc có đắng nàng cũng nghiêm cẩn uống xong, một ngụm lại một ngụm nuốt xuống, không một tiếng oán giận.

Trang Thư Tình ẩn ẩn cảm thấy, trải qua tình huống như vậy, tâm tính của tam tiểu thư càng thêm yên tĩnh, tính tình này, kỳ thực rất thích hợp học y.

”Muội cũng đừng gọi ta là tam tiểu thư, đã biết tên của ta là Tri Quỳnh, vậy liền gọi tên của ta đi.”

”Được, Tri Quỳnh.” Trang Thư Tình buông cổ tay nàng xuống, nửa điểm cũng không ngại ngùng liền sửa miệng, Trước kia vì thế đơn lực bạc, lời nói ra đều phải chú ý, sợ không cẩn thận đắc tội với người ta sẽ khiến tỷ

đệ bọn họ gặp phiền toái, Nhưng lúc này nàng hoàn toàn không cần phải cố

kị, nàng có người hậu thuẫn phía sau, nàng cần gì phải sợ?”

”Không còn sốt cao như trước, hiện tại đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa?”

”Ừm, đầu không còn nặng như trước, cũng không còn khó chịu, trước khi mất đi tri giác ta còn tưởng mình sẽ không qua khỏi.” Liễu Tri Quỳnh cười mỉm, nửa câu cũng không đề cập đến người Liễu gia, “Nhưng mà muội đừng vì ta chuyển tốt liền muốn đuổi ta đi, về sau ta muốn ở lại nơi này, cảm thấy nơi này còn thoải mái hơn so với ở nhà.”

”Liễu phủ như thế nào thì ta không biết nhưng nếu so với nơi này của ta thì quy củ ở đây không nhiều bằng quy của ở Liễu gia, ta thích tự do tự

tại, dù sao thì không có người nào quản được ta.”

https://thuviensach.vn

Nhìn nha hoàn tiến vào, Liễu Tri Quỳnh thở dài, “Có bao nhiêu người khi còn sống lại có thể sống được tự tại, nhưng mà người ở đây, bất cứ ai cũng không cần ngươi nói hay ra lệnh đều sẽ tự động đi làm việc của mình, bước chân của họ cũng vô cùng nhẹ nhàng tiêu sái, người như vậy chỉ có thể sống qua những ngày thoái mái mới có thể được như thế, tươi cười có thể là giả, lời nói cũng có thể gạt người, những tiếng bước chân sẽ không thể khống chế được.”

”Quả nhiên là người hiểu biết, ngày thường ta không chú ý đến những thứ này, Tri Quỳnh, tỷ còn muốn theo ta học y sao?”

”Muốn.” Liễu Tri Quỳnh không chút do dự nói: “Trước kia còn phải cân nhắc nhưng bây giờ chỉ hận không thể lập tức dập đầu dâng trà, bái ngươi là thầy, như vậy ta liền có lý do để không cần quay về.”

Trang Thư Tình bật cười, người này, vẫn nhớ mãi không quên chuyện đó, “Chờ khi tỷ khỏe, ta thu tỷ làm đồ đệ.”

”Thật sao?” Liễu Tri Quỳnh muốn ngồi dậy, đột nhiên lại đụng phải vết thương, hô lên một tiếng mới yên ổn nằm trở về, Trang Thư Tình sợ

chỗ băng bị lệch, vội xốc vải bông lên nhìn xem. cũng may là không có việc gì.

“Hiện tại vẫn còn đang trong thời gian dưỡng bệnh, chờ đến khi dưỡng bệnh tốt rồi mới nói đến chuyện khác.”

”Tốt, một lời đã định.”

Trang Thư Tình đắp chăn lại cho nàng, “Tỷ còn phải thuyết phục người trong nhà nữa.”

”Ta đã sớm nói với tổ phụ, tổ phụ nói rằng chỉ cần ngươi nguyện ý thu ta, người nhất định sẽ không phản đối.”

https://thuviensach.vn

Vị sư phụ nào lại không muốn có một đệ tử kiên trì, Trang Thư Tình cũng như vậy, nếu đã tính sẽ thu đồ đệ, đương nhiên là sẽ phải chọn người ưu tú nhất, y thuật của nàng, học được không phải dễ.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, từng giọt, từng giọt tí tách không ngừng.ê Trang Thư Tình không biết lời đồn về phù thủy hiện đã đến trình độ

nào, nàng cũng không hỏi, chuyện gì nàng nên làm đều sẽ đi làm, vẫn như

bình thường, cách một ngày sẽ đến Từ phủ, thái độ của người Từ gia vẫn nhưng trước không có gì khác biệt, thậm chí có thể nói là càng thêm thân mật.

Mặc kệ là hướng về nàng hay hướng về phía Bạch Chiêm, Trang Thư

Tình đều rất thoải mái nhận phần phân tình này.

Dám vào thời điểm này nhưng vẫn còn muốn thân cận với nàng nhất định phải có dũng khí cùng quyết đoán, mặc kệ là đối phương vì sao.

Mà tại nơi nàng không biết, chuyện nàng vẫn một mực quan tâm rốt cuộc bộc phát.

Bất luận là vì sao thì bệnh tình ở những nơi khác nhau đều được trình lên cùng một ngày, cùng một thời gian.

Lúc này, hoàng đế thậm trí cũng không đi quản người chủ đạo phía sau hết thảy chuyện này là ai, trong lòng chỉ tràn đầy cảm giác Đại nạn sắp đến.

Lúc phủ, trừ Hội Nguyên Phủ đã ổn định được bệnh tình, và Lăng Vân Phủ nằm trên một đảo tách biệt với đất liền thì bốn phủ còn lại, không một phủ nào may mắn thoát khỏi, nơi thứ nhất còn nghiêm trọng hơn nơi thứ

hai.

https://thuviensach.vn

Càng khiến hắn không thể tiếp thu là, quân đội đang giằng co với Cúc quốc nơi biên cương cũng đang phát bệnh!!!

Nếu không phải Cúc quốc cho rằng đây là ôn dịch nên lo lắng bọn họ

tấn công qua sẽ bị lây bệnh thì chẳng những không thể mượn thời cơ khởi chiến, ngược lại còn phải buộc chặt cửa ải, nghiêm lệnh không cho phép bất cứ ai đi qua biên giới, thì sợ rằng Chu Quốc đã sớm không chiến mà bại.

Nhìn mật thư được gửi đến, hoàng đế tức giận đến run người.

Chuyện bệnh tình hắn đã sớm biết, cũng đá phái người đi tra, nhưng tin tức truyền đến đều là bệnh tình đều rất bình thường, dễ khống chế, không quá nghiêm trọng, ít ngày nữa là có thể nhận được tin tốt, vì vậy tuy rằng hắn đã xử lý vài người, lão đại và lão tứ cũng đều bị thiệt thòi ít nhiều, nhưng bọn họ cũng không hề bất mãn.

Hiện tại so sánh với tình huống lúc này, bọn họ chịu chút thiệt kia đã tính là cái gì!

”Triệu những đại thần trên tứ phẩm đến phòng nghị sự.”

Ôn công công an bày người đi thông tri các vị đại thần, sau đó trầm mặc tiến lên châm trà cho hoàng thượng.

Hắn từ nhỏ đã đi theo bên người hoàng đế, nhỏ hơn hoàng đế mấy tuổi, nhưng bên thái dương đã hiện lên những sợi bạc, “Ôn Đức, ngươi nói, có phải trẫm đã già rồi hay không?”

Ôn Đức cảm thấy đau xót, cũng không giống như những người khác nói lời dễ nghe, “Ai có thể không già chứ, lão nô nhỏ hơn ngài vài tuổi, nhưng nhìn lại như còn lớn hơn ngài mấy tuổi, hôm qua thái y đến bắt mạch không phải đã nói thân thể ngài không có vấn đề gì rồi sao? Lão nô chỉ sợ là hắn muốn nói lời dễ nghe, có việc mà gạt không dám nói, nên lão https://thuviensach.vn

nô cố ý ngầm đến hỏi, hắn nói, thân thể ngài thật rất tốt, sống thêm ba bốn mươi năm cũng không thành vấn đề, hoàng thượng cũng không thể người chưa già mà tâm đã già, ngài làm như vậy cũng không thể tác động gì đến công tử, công tử đối đãi với ngài cũng không phải vì thân phận của ngài.”

Nghĩ đến kia tên tiểu tử, hoàng đế cười mỉm, “Ngươi từ trước đến giờ

đều hành sự ổn trọng, không giúp đỡ bất kì ai, không ngờ hiện tại lại giúp hắn nói chuyện.”

Đổi lại thành người khác, lúc này sợ là đã kinh sợ quỳ xuống biểu hiện trung tâm, Ôn Đức lại không như vậy, hắn thoải mái thừa nhận, “Lão nô thật tâm cảm thấy công tử rất tốt, khi hoàng thượng ở cùng với công tử so với bất kỳ thời điểm nào đều cao hứng, tâm tình cũng rất tốt, lời lão nô có chút vượt quá nhưng thực sự là tuy công tử không biết nói lời dễ nghe, nhưng đối đãi với ngài đều chân thực so với bất kỳ ai, chỉ bằng điểm ấy, lão nô thật sự kính trọng công tử.”

Nghe được lời như vậy, hoàng đế rốt cục cũng cảm thấy sự tình cũng không quá đến không thở nổi như vậy, vừa rồi, hắn thật muốn gọi hai tên nghiệt tử kia tới, chém chúng mấy kiếm.

Quân tâm và dân tâm chính là cốt lõi của đất nước, nếu hắn bỏ mặc, sau khi chết còn thể diện gì để đối mặt với liệt tổ liệt tông.

Nhưng mà có thể đem sự tình áp chế không để cho chuyện bộc phát, người có thể làm được sợ rằng chỉ có một, “Người thao túng tình hình phía sau sợ rằng chính là công tử tốt trong miệng ngươi.”

Ôn Đức cũng không cảm thấy bất ngờ, “Công tử có khả năng kia, lão nô chỉ là không hiểu, theo tính tình của công tử trước giờ luôn là mặc kệ

sống chết của người khác, sao hiện tại lại có thể tốn công tốn sức quản chuyện lớn như vậy, có phải là do lời đồn về phù thủy kia? Ngài cũng https://thuviensach.vn

không coi trọng việc này a, lão nô đoán, có phải là ai đã chọc đến mấu chốt của công tử, khiến cho hắn nổi giận?”

Hoàng đế đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn hoa tươi khoe sắc bên ngoài cùng những công công cung nữ đi lại bên ngoài, “Đôi khi trẫm sẽ

không nhịn được suy nghĩ, nếu giao thiên hạ này cho hắn thì sẽ trở nên như

thế nào? Sợ rằng sẽ là một cảnh tượng khác đi, nhưng mà ngươi xem, cái gì trẫm cũng chưa nói, chuyện gì trẫm cũng chưa làm, nhưng một số người lại không nhịn được, bọn họ như cố ý tự tìm đường chết, trẫm không quản, Chiêm Nhi, đứa nhỏ kia trẫm hiểu hắn, chỉ cần không chọc đến hắn, hắn căn bản sẽ không liếc mắt nhìn bọn họ đến một cái, bọn họ chỉ cho rằng hết thảy mọi thứ của Chiêm Nhi đều là do ta cho, nhưng dù ta nguyện ý đưa, vậy cũng phải xem người nhận có muốn hay không.”

”Lão nô nghĩ, cho dù ngài thật sự đem thiên hạ này cho công tử, phỏng chừng công tử cũng không muốn, công tử ngại nhất là phiền toái.”

”Đúng vậy, ngay cả ngươi cũng có thể hiểu, nhưng đám bọn họ, một người cũng không nhận ra được, ngày thường tranh đấu đến ngươi chết ta sống, thời điểm đối mặt với Chiêm Nhi lại nghĩ rằng không cần động não cũng có thể lấy được đến tay, thực có tiền đồ.”

Ôn đức cười đến ôn hoà hiền hậu, hoàng thượng chỉ có khi nói những chuyện có liên quan đến công tử mới có thể lộ ra vẻ cao hứng, loại cảm giác kiêu ngạo khi làm cha này, không khác gì những vị phụ thân bình thường.

”Lã Đông còn chưa có trở về?”

”Vâng, tính toán thời gian cũng sắp về đến.”

”Nếu đã trở lại, lập tức nói hắn tới gặp ta.”

”Vâng, lão nô nhớ kỹ.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 113: Sấm Dậy Hoàng Cung

Đại Chu trước giờ đều là ba ngày một lần thượng triều lớn, mỗi ngày một lần thượng triều nhỏ, hiện tại cũng coi như là trong thời kỳ ổn định, rất ít khi tan triều hoàng đế lại đột nhiên triệu tập chúng thần nghị sự.

Một đám quan viên đều phụng mệnh đứng ngoài điện, người có chút thân quen sẽ to nhỏ hỏi thăm, nhưng ai cũng không biết lý do vì sao.

Đại hoàng tử đứng ở vị trí đầu tiên, không biết vì sao trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an.

Đợi đến khi nhìn thấy vị tứ đệ ngày thường không cần phải thượng triều báo cáo, bất an trong lòng hắn càng sâu, hai người nhìn nhau đều tự

hỏi trong lòng, sẽ không phải là...

Không có khả năng, bọn họ đều nhắm vào toàn bộ biện pháp của Trang Thư Tình kia để đi an bày, nàng có thể trị được bệnh, những nơi khác làm theo khẳng định sẽ không thành vấn đề, bằng không cũng không đợi đến hôm nay mới truyền ra tin tức.

Cửa điện Phụng Nghi được mở, Ôn Đức vung cây phất trần giương giọng thông truyền, “Hoàng thượng có chỉ, tuyên chúng thần vào điện.”

Một đám thần tử sửa sang lại áo bào, nhanh chóng xếp theo ấn phẩm giai cấp đi vào trong điện, cúi đầu nhìn chằm chằm gót chân người phía trước bước đi.

https://thuviensach.vn

Nhưng đợi cho đến khi vào tới trong diện cũng không có nghe thấy tiếng 'Hoàng thượng giá lâm' như mọi khi, những người trong lòng không có quỷ mới hơi dám ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhấc đầu lập tức liền sợ hãi cúi xuống.

Hoàng thượng không phải là chưa giá lâm mà là đã sớm đến!

”Tất cả chư vị ở đây đều là quan lại trên tứ phẩm, nhận lương bộc của triều đình, là những người luôn giúp trẫm phân ưu chuyện của đất nước, nhưng trẫm cũng muốn biết, trong số các ngươi, có bao nhiêu người thật sự

vì sự phát triển của Đại Chu mà không phải vì tư lợi?”

Không cần người nào nói, cũng không cần người nào chỉ bảo, chúng thần tuy rằng không biết hoàng thượng đang nói về chuyện gì nhưng lập tức đều nhất tề quỳ xuống, chỉnh tề giống như có người đang xướng khẩu lệnh.

Không cần đến bộ dạng thỉnh tội kia của các ngươi. Nếu ai thực cảm thấy hổ thẹn với mũ quan đang đeo trên đầu kia vậy thì lập tức gỡ xuống cáo lão hồi hương đi, như vậy may ra trẫm còn nhìn các ngươi thuận mắt một chút. Nhìn thêm nữa cũng chỉ khiến trẫm phiền chán.”

Lời vừa đến miệng lập tức bị nuốt vào, lời này của hoàng thượng khiến bọn họ có chút chột dạ đó.

”Không có người nào cảm thấy mình sai lầm?” Hoàng đế phảng phất như cười, “Nhưng tại sao trẫm lại cảm thấy nơi này không có đến một người sạch sẽ?”

Tiểu thái giám đi đến bên người Ôn Đức nhẹ giọng bẩm báo, Ôn Đức khẽ gật đầu, chống lại tầm mắt hoàng thượng nhìn qua, khom người bẩm báo,“Hoàng thượng, Lã Đông đã trở lại.”

”Truyền.”

https://thuviensach.vn

”Vâng.”

Lã Đông vừa xuất hiện ở trong điện, bộ dáng thê thảm kia đều khiến người người trong điện hoảng sợ. Sắc mặt xanh trắng, vẻ mặt nhem nhuốm, quần áo trên người còn truyền đến mùi mồ hôi, bộ dáng này xuất hiện trước mặt hoàng thượng thật sự rất không phải phép.

Nhưng Lã Đông lại như không cảm giác được. Hắn gắng gượng quỳ

gối xuống, thanh âm thô lệ khó nghe, “Vi thần tham kiến hoàng thượng.”

”Sao lại thế này?”

”Thần... làm nhục thánh mệnh, thỉnh hoàng thượng thứ tội.”

Trên mặt hoàng thượng có chút sửng sốt không thể nhận ra, chợt nhíu mày, “Chiêm Nhi không đáp ứng cũng thôi, bằng tính tình của nó nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi sao lại?”

Đại hoàng tữ và Tứ hoàng tử tuy rằng đã quỳ đến hai đầu gối đều tê cứng đau đớn nhưng so sánh với nỗi đau trong lòng thì chút đau đớn này có là cái gì, ở trong lòng phụ hoàng, một nhi tử mới nhận về mấy năm còn quan trọng hơn con trai từ nhỏ lớn lên trong mắt người. Bọn họ sớm đã nhận ra điểm ấy, nhưng chính tai nghe được phụ hoàng tuy là chất vấn nhưng trong lời nói còn thể hiện rõ ràng bao che khuyết điểm trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

Lã Đông quỳ rạp xuống, trán chạm đến đất, “Vi thần đến gặp công tử, nói rằng tháng sau là sinh thần của hoàng thượng, hi vọng công tử và Trang tiểu thư có thể đến kinh đô ở vài ngày. Công tử không nói hai lời liền động thủ, trừ vi thần ra, không một người có thể may mắn thoát khỏi, công tử

còn nói... còn nói...”

Trong lòng Hoàng thượng tuy rằng tức giận, nhưng vẫn không phát giận lôi đình mà ngược lại truy vấn, “Nó nói cái gì?”

https://thuviensach.vn

”Nói...”

”Công tử nhà ta nói 'Đụng đến Thư Tình chính là đụng đến ta, ta không sợ đối định với bất luận kẻ nào', có phải như vậy hay không?” Tam Tử tươi cười tiếp lời Lã Đông, chắp tay sau lưng chậm rãi tiến vào điện, bộ

dáng kia của hắn phảng phất như đang đi trong sân nhà hắn, hoàn toàn như

coi nhẹ sự tồn tại của hoàng đế và các trọng thần trong điện.

Chủ tử như thế nào, tôi tớ cũng như thế đấy, làm người quả thực kiêu ngạo không khác gì nhau.

Phía sau Tam Tử là một đám người mặc xiêm y Bạch phủ đẩy một đống xe kéo với số lượng lớn.

Ngày thường bọn họ ăn mặc tùy tiện, nhưng hôm nay lại vô cùng cùng long trọng, bọn họ đến chủ yếu là muốn khiến cho đám người kia cảm thấy ngột ngạt, đồng thời cũng để hoàng thượng biết tính tình của công tử nhà hắn không chấp nhận phản bội, cũng tuyệt đối là người không ai có thể khi dễ.

Thống lĩnh cấm vệ quan xấu hổ vô cùng, hắn dẫn theo nhiều cấm vệ

bao vây bọn họ như vậy, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc một cái, phảng phất như đang cực kì kinh bỉ đám hổ giấy bọn họ, chỉ cần một mình công tử cũng có thể hạ hết toàn bộ.

”Tham kiến hoàng thượng.” Một đám người lấy Tam Tử cầm đầu dùng kiểu hành lễ giang hồ cúi người trước mặt hoàng dê, tuy không quỳ

lạy nhưng không khiến người khác cảm thấy kinh mạn.

Hoàng đế liếc nhìn đoàn xe được kéo vào, da mặt không tự chủ co rút mấy cái, thật sự là vô pháp vô thiên!

”Là Chiêm Nhi làm sao?”

https://thuviensach.vn

”Vâng, là công tử.” Tam Tử đi hai vòng bên người Lã Đông như đang đánh giá hắn, “Vì có người nói 'Phụng mệnh thánh thượng, mang Trang Thư Tình về kinh, thỉnh công tử giao người để chúng ta mang đi', hoàng thượng người cũng biết, Trang tiểu thư là người mà công tử đặt lên đầu quả

tim để nâng niu, có kẻ muốn động đến người công tử yêu nhất, vì vậy nên tỳ khí của công tử tránh không được có chút lớn, không cần thuộc hạ chúng thần động thủ, chính tay công tử đã tiễn toàn bộ đám người dám cả gan bao vây xe ngựa mạnh mẽ buộc Trang tiểu thư phải xuất đầu lộ diên về tây thiên, a, không phải toàn bộ, công tử vẫn để lại một người về nhắn lại cho hoàng thượng.”

Cơ thể Lã Đông run lên một cái, càng không dám ngẩng đầu.

Hoàng đế nhìn một đoàn xe kéo bên ngoài cửa điện, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, vị hoàng đế vẫn không đổi sắc ngồi ở trên điện kia, chỉ có người quen thuộc tính cách của hắn đến cực điểm như Ôn Đức đang đứng cạnh hắn lúc này mới biết được hắn có bao nhiêu tức giận.

”Ôn Đức, ngươi đi tra cho trẫm, là ai dám nhúng tay can thiệp, bất luận là kẻ nào, cho dù là hoàng tử hay cung phi trẫm đều cho phép người tiền trảm hậu tấu.”

Đại hoàng tử mạnh mẽ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt dường như

chẳng mấy xao động của hoàng đế lòng hắn thầm kêu không ổn, lập tức đứng lên bấm tấu, “Phụ hoàng, việc này không liên quan đến nhi thần, ngài tin nhi thần.”

”Ngươi gấp cái gì, không liên quan đến ngươi thì việc gì phải sợ bị

điều tra.” Nhìn về phía Lão Tứ muốn mở miệng lại đành thu về, hoàng đế

cười khẽ, “Thật sự như ngươi nói, chuyện này không một chút quan hệ gì với ngươi hay sao?”

https://thuviensach.vn

Tứ hoàng tử cảm thấy vô cùng kinh hãi, răng run lẩy bẩy va chạm với nhau, nghe thấy được tiếng này Tam Tử hắn càng thấy kinh thường đám long tử long tôn trong cung này, người như vậy cũng dám tranh với công tử? Trên đời này chỉ có thứ công tử không cần, chứ không có gì công tử

không chiếm được!

Đương nhiên, Trang tiểu thư không nằm trong số này, đám người bọn họ đều rất lo lắng có một ngày không xa Trang tiểu thư sẽ cảm thấy công tử

rất phiền mà lập tức ném người qua một bên không quan tâm.

”Nhi thần... cho nhi thần một vạn lá gan nhi thần cũng không dám.”

”Như vậy cũng phải xem thử, một vạn lá gan này ngươi có hay không.” Hoàng để cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay vì tức giận mà dùng sức nắm lại, hiện giờ còn đang chảy máu, chỉ nói một câu “Lui ra.”

Tứ hoàng tử ước gì có thể nhanh chóng rời đi nơi này để ngay lập tức trở về cùng đám phụ tá nghĩ biện pháp ứng đối, vội thu lễ lui ra ngoài, lúc đi qua xe kéo hắn liếc mắt nhìn qua một chút sau đó nhanh chóng dời đi tầm mắt, người đã chết vài ngày, bộ dáng không chút sức sống nhìn thật sự

khó coi.

”Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì.”

Đại hoàng tử ngẩng đầu, phát hiện lời này của phụ hoàng là đang nói với hắn, tâm càng thêm trầm xuống, miễn cưỡng cười, “Vâng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui.”

Đại điện như lâm vào chết lặng.

Loại trầm mặc này khiến cho Lã Đông sắp hôn mê.

Hắn biết hắn xong! Không có người nào cứu được hắn!

https://thuviensach.vn

Nhận thức này như đánh cho hắn một cái bạt tai, nghĩ đến nhi tử đang còn bi bô tập nói, thê tử ôn nhu thành thạo hắn liền cắn răng ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

Thông qua chuyện này, hắn nhận ra được ba điều.

Thứ nhất, không một vị hoàng tử nào có thể tài năng bằng công tử, giống như lời của ngài, thiên hạ này không người nào có thể giết được công tử, đều là võ giả, hắn biết rõ lời này không phải vọng ngôn, lúc đó nếu như

công tử thật động thủ, có lẽ hắn có thể tránh được kiếm thứ nhất, nhưng kiếm thức hai, hắn tuyệt đối không thể tránh khỏi.

Thứ hai, ở trong lòng hoàng thượng, địa vị của Bạch công tử tuyệt đối còn nặng hơn rất nhiều so với đoán trước của bọn họ, một năm gặp mặt chưa đến mấy lần, nhưng địa vị của công tử trong lòng hoàng thượng tuyệt không thể dao động, mặc kệ là áy náy hay là còn gì khác, nhưng đây đã là kết quả không thể thay đổi.

Nhưng đáng tiếc hắn nhận ra điều này quá trễ!

Thứ ba, không chỉ những thủ hạ đã chết, mà ngay cả chính hắn, từ khi tiếp nhận mệnh lệnh đã sớm định trước là không còn đường sống, những người kia, từ khi bắt đầu đã tính cả hắn trong đó.

Đáng tiếc, hắn còn sống trở về, hơn nữa Bạch công tử còn trực tiếp đem thi thể ném tới trước mặt hoàng thượng, chuyện này náo lớn như vậy, kết quả của hắn không cần nói cũng biết.

Hoàng đế từ vương toạ cao cao tại thượng đi xuống, “Lã Đông, lúc đó trẫm phân phó ngươi như thế nào, ngươi lặp lại lần nữa.”

Tâm Lã Đông lập tức trở về, vì thê tử, vì con trai, hắn chỉ có thể đánh cược một phen, “Hoàng thượng lúc đó phân phó vi thần, mời công tử và https://thuviensach.vn

Trang tiểu thư về kinh thanh ở lại mấy ngày, cùng chúc thọ cho hoàng thượng.”

”Ngươi nói thế nào với Chiêm Nhi?”

”Vi thần đáng chết.”

”Đáng chết? Ha ha! Ha ha ha!” Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười to,

“Trẫm còn chưa có chết, đám người các ngươi đã bắt đầu tính kế trẫm? Kéo bè kết phái, truyền lời đồn nhảm, tốt, tốt, đều rất tốt, nếu tất cả quan lại ở

đây đều như các ngươi, vậy còn cần hoàng đế như trẫm làm gì?”

Không có người biết, chính bởi vì chuyện ngày hôm này khiến trong lòng hoàng đế đã đưa ra một quyết định, nhân từ của hắn không khiến người khác cảm thấy hắn tốt, mà người lại còn vì thế mà khiến bọn họ cảm thấy hắn yếu đuối, làm việc càng thêm không kiêng nể gì, nhân từ của hắn, càng cổ vũ khí thế của bọn họ.

Có bao nhiêu đáng buồn a.

Đã như vậy, hắn phải cho bọn họ thấy, uy nghiêm của hoàng đế, không một ai có thể trêu vào...

”Hoàng thượng, tội thần có việc khởi tấu.”

Hoàng đế không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ nói cái gì, Lã Đông không sống được, mặc kệ là hoàng đế sai khiến này người khác sai khiến thì hắn cũng không còn đường sống, người hắn có thể cầu, chỉ có Chiêm Nhi.

Đã như thế, hắn sẽ không để đám người kia thành công, đến lúc này, hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn

”Mọi người lui ra.”

https://thuviensach.vn

Trước khi Tam Tử vào điện hắn đã sớm đoán được có người ở đây muốn châm ngòi mối quan hệ giữa công tử và hoàng thượng, một khi đã vậy, chuyện không quá lớn hắn cũng sẽ không đắc tội với người bên trong, làm một thủ hạ tốt, việc chọc thêm phiền toái cho chủ tử nhà mình là một việc không nên.

Một khi đã như vậy, vậy miễn cưỡng lui thân là biện pháp tốt nhất.

Đang định xoay người rời đi, hoàng đế lại mở miệng, “Các ngươi đều lưu lại, những thi thể kia trẫm sẽ cho người giải quyết.”

Tam Tử cùng đám người Bạch phủ nhìn nhau, vui vẻ lưu lại.

Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, việc này, hoàng đế tính giải quyết thế nào, công tử cũng không thể chịu thiệt.

Cửa lớn khép lại, đại điện nhất thời tối hơn rất nhiều.

Lã Đông quỳ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, gằn từng tiếng rõ ràng đem đám người sau lưng sai khiến hắn nói ra, giống như công tử đoán trước, bất quá chỉ là một kế ly gián đơn giản, chỉ cần mua chuộc phần lớn thủ hạ bên người hoàng đế liền có thể thành công.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 114: Quyết Định Của Hoàng Đế

Bọn họ tính trước tính sau, chỉ là tính không được vị trí của Bạch Chiêm trong lòng hoàng đế, càng không thể nghĩ đến, chính vì một kế ly gián này lại khiến hoàng đế đưa ra quyết định như vậy.

Đương nhiên, bọn họ có tính đến chuyện Bạch Chiêm tuyệt đối sẽ

không thể nén giận, lại không nghĩ rằng, Bạch Chiêm làm việc trước giờ

không có bất kì chỗ nào cố kị, thủ hạ của hắn lại là nhân tài trong nhân tài, bọn họ kiêu ngạo, bọn họ tuyệt không thể khiến công tử chịu thiệt.

Vì vậy trên đường đến kinh đô bọn họ đã thảo luận vô số biện pháp như thế nào có thể lật tung cả kinh thành, chờ khi chính miệng người trong cuộc nói ra đây chỉ là một kế ly gián, như vậy lão gia tử cũng sẽ không gây bất lợi cho công tử.

Nhưng mà đám người bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua, điều này không cần nói ra lão gia tử cũng biết.

”Tội thần biết lỗi lầm của mình không thể tha thứ, cũng không có bất kỳ lời nào thanh minh cho bản thân, chỉ cầu hoàng thượng có thể tha tội cho tánh mạng già trẻ trong nhà thần, tội thần... tội thần cầu hoàng thượng.”

Hoàng đế cười như không hiểu, “Lã Đông, ngươi có biết mình phạm tội gì không? Giả truyền thánh chỉ là tội tru di cửu tộc, lúc ngươi làm ra chuyện này ngươi có nghĩ đến trong nhà ngươi còn có trên già dưới trẻ?

Ngươi có nghĩ đến bởi vì hành động lần này của ngươi khả năng sẽ khiến https://thuviensach.vn

cho một đôi phụ tử trở mặt thành thù? Thiên hạ này không chỉ một mình ngươi mới có nhi tử, Chiêm Nhi cũng là nhi tử của trẫm!”

Mặt Lã Đông xám như tro tàn, cửu tộc, tru di cửu tộc...

Bình phục một chút cảm xúc, hoàng đế nhìn về phía Tam Tử, “Nếu để

Chiêm Nhi đến xử lý việc này, Chiêm Nhi sẽ làm như thế nào?”

Tam Tử sửng sốt, không chút nghĩ ngợi nói: “Ai phạm đến công tử, công tử giết người đó, nhưng người tuyệt không đuổi giết già trẻ, làm hại thê nhi trong nhà người ta.”

”Không sợ đứa nhỏ trưởng thành bị người khác khiêu khích tìm đến trả thù sao?”

”Lúc trước công tử ngày thường nhàn rỗi muốn mốc meo, ngài chưa từng từ chối chuyện vui tìm đến cửa. Nhưng đến bây giờ thì không còn”

Cái gì là trảm thảo trừ căn, diệt cỏ phải diệt tận gốc gì đó, trong cuộc sống của công tử chưa từng có chuyện như vậy. Người thậm chí còn đi giúp thổi thêm chút gió, tìm cho mình chút việc vui để làm.

Đương nhiên đây chỉ là tâm lý lúc trước, hiện tại mỗi ngày công tử

còn hận không thể dán lên người Trang tiểu thư, đã không còn tâm tư tìm kiếm chuyện khác để làm, những ý tưởng này đại khái cũng không còn.

Người ở Bạch phủ đôi khi cũng vô cùng buồn bực, có một vị chủ tử

quá lợi hại cũng không phải chuyện gì tốt. Có chút chuyện vui để làm cũng không tới phiên bọn họ, người trong phủ đều giống như ăn không ngồi rồi.

Hoàng đế nghĩ tới tên nhóc cuồng ngạo kia liền không tự chủ lộ ra nụ

cười kiêu ngạo của một vị phụ thân. Tâm tình kém tới cực điểm cũng tốt lên không ít, “Vậy làm theo Chiêm Nhi đi, Lã Đông, nhớ đi Hội Nguyên Phủ tạ ơn, Nói cho con trai của ngươi nhớ kỹ ân đức của Chiêm Nhi, đừng để cho trẫm hối hận vì đã làm ra quyết định này.”

https://thuviensach.vn

Mấy câu ngắn ngủi, khiến Lã Đông từ tuyệt vọng chuyển thành hi vọng, nước mắt nhất thời nước mắt lưng tròng, hắn chết cũng không tiếc, nhưng hắn không thể liên lụy đến người nhà.

”Tội thần khấu tạ hoàng thượng, tội thần khấu tạ công tử. Về sau kinh đô sẽ không còn Lã gia.”

Cấm vệ tiến vào mang Lã Đông đi, nhìn mấy cấm vệ tiến vào, nhìn thấy đám người Tam tử không ai có sắc mặt tốt, hoàng đế không khỏi hỏi một câu.“Kết thù với cấm vệ?”

Tam Tử nhún vai, “Chúng thần cùng lệnh bài của công tử tiến vào cửa cung, khi đó xe ngựa có một tấm bạt để che, cấm vệ nhất quyết thế nào cũng phải kiểm tra, vì vậy liền nổi lên chút xung đột, người đến thông truyền bị chúng thần chế trụ. Bọn họ đại khái là cảm thấy mất mặt.”

Đổi lại là hắn, hắn cũng mang thù! Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu. “Nói đi, Chiêm Nhi phân phó các ngươi như thế nào?”

”Công tử nói chúng thần đem thi thể ném vào cung, sau đó đại náo kinh đô.” Tam Từ nhìn hoàng đế, bắt đầu giải vậy cho công tử nhà mình,

“Lão gia tử ngài cũng đừng tức giận công tử, sau khi lão phu nhân mất công tử cũng chỉ có mình ngài là người thân, tuy rằng công tử không biết dỗ ngài vui vẻ nhưng tình cảm của công tử đối với ngài không có một chút tạp niệm và tư tâm, ngày đó công tử còn cho rằng ngài rõ ràng biết Trang tiểu thư quan trọng như thế nào với công tử nhưng vẫn cho người đi bắt Trang tiểu thư về kinh nên mới tức giận, công tử nhìn thấy người nào cũng đều phát giận ra mặt, hoàn toàn không thèm nể mặt, công tử làm như vậy đã là rất nể mặt ngài rồi!”

”Biết các ngươi đều trung tâm với hắn.” Hoàng đế được dỗ đến vui vẻ

nhưng lại có chút tức ngực, rõ ràng là đến phá lại còn lấy lý do, ngụy biện, https://thuviensach.vn

“Trẫm thấy ngươi rất có tài, có nguyện ý ở lại trong kinh nhậm chức hay không?”

”Không muốn.” Tam tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nửa phần uyển chuyển cũng không có, “Quan viên trong kinh thành đều là người mồm miệng lanh lợi, ai cũng có khả năng nói chuyện, am hiểu sử dụng ám chiêu sau lưng, nếu thần thực muốn làm quan, sợ là nhịn không được đánh người tàn phế trước mặt ngài, đến lúc đó ngài sẽ trị tội thần.”

Hoàng đế ý vị thâm tường liếc hắn một cái, cũng không tiếp tục kiên trì, “Đã không lưu được các người, vậy các ngươi đều đi đi, về nói cho Chiêm Nhi, trẫm để Lã Đông đến tìm hắn vốn là muốn hắn tháng sau mang theo tâm can của hắn đến mừng sinh thần lần thứ năm mươi của trẫm, coi như đây là biểu lộ thái độ của hắn, lời đồn này không lâu cũng sẽ biết mất, nhưng mà bây giờ hắn không thể chờ được đến tháng sau được, việc này, trẫm cần một vị đại phu hiểu rõ được tình hình đi bình ổn bệnh ở các phủ

thành, trận đại nạn này phải mau chóng kế thúc, bằng không sẽ dao động đến căn cơ của đất nước.”

”Vâng, nhất định chuyển đạt.”

”Còn nữa, các ngươi về nói với Chiêm Nhi lập tức hồi kinh tham dự

đại thọ của ta, không được quên.”

Tam Tử nhất thời cứng miệng, “Tuân chỉ.”

Rất nhanh, trong điện phụng nghi chỉ còn một mình hoàng đế, trống rỗng thở ài một tiếng cũng không có hồi âm.

Hoàng đế nhịn không được lại thở dài, oán hắn bất công, hắn quả thật bất công, nhưng phần bất công kia cũng là dùng thật tâm để đổi, nếu không phải phần chân tâm này quá mức khó có được, cả đời của chỉ nhận được vài lần, hắn sao có thể không đối tốt với Chiêm Nhi?

https://thuviensach.vn

Cho dù hắn có cao cao tại thượng, nhưng mà hắn cũng ngóng trong có người có thể đối tốt với hắn không phải vì thân phận này của hắn.

Không có bất kỳ người nào trong đại diện, lưng hoàng đế rốt cục không còn thẳng như trước, mệt mỏi trên mặt không thể che lấp, bỗng chốc như già đi mười tuổi.

Đám người Bạch phủ chỉ lưu lại kinh đô một ngày, nhưng thời gian một ngày này những bí mật của đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều lộ ra ngoài, không ít những chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng đều bị phơi bày khắp thiên hạ, Ôn Đức cái gì cũng chưa cần điều tra đã có người đưa tới, còn trình lên cho hoàng đế một phần chứng cứ vô cùng quan trọng.

Hai thế lực của đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều bị đánh cho trở tay không kịp, một vài thứ căn bản không kịp che dấu, của cải và quốc khố bị

bọn họ bòn rút cũng dêu bị lôi ra, sự tình càng lăn càng lớn, lúc này người Bạch phủ lại phủi mông ly khai

Lúc bọn họ trở lại Hội Nguyên Phủ, mưa rốt cục cũng ngừng, thái dương đã lâu chưa lộ diện lúc này đã chiếu sáng rực rỡ khiến cho tâm tình của mọi người đều tốt lên không ít.

Nghe xong thu hoạch lần này của bọn họ, biểu hiện của Bạch Chiêm tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng từ trong mắt hắn Trang Thư Tình vẫn có thể nhìn ra được một tia cao hứng, cũng đúng, ai cũng không muốn những người quan tâm mình thất vọng.

Lúc đó, chẳng phải nàng cũng nghĩ như thế sao? Biết chứng cớ kia là lấy được từ tay của vị tam thúc kia nàng cũng không quá chờ mong

”Thư Tình, đi không?”

”Đi thôi, điều này cũng là nên, nghe Tuyết ma ma nói thân thể ngoại tổ phụ không tốt, ta cũng có chút lo lắng.”

https://thuviensach.vn

”Tốt, khi nào nàng muốn đi?”

”Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, bệnh đã thành như vậy, sao ta có thể tiếp tục ở lại đây.” Nàng không hỏi nhiều, nhưng cũng không phải không biết chuyện được ép xuống đến mức này mới bộc phát ra là công lao của ai.

Bạch Chiêm nguyên ý phí tâm đi làm việc này khẳng định là có nguyên nhân của hắn, cho dù nàng không tán thành cũng không muốn nói lời gì, ỷ vào người khác dung túng liền vọng tưởng có thể thay đổi quan niệm của đối phương là một suy nghĩ hết sức sai lầm, thậm chí động thủ

với người khác cũng không phải chuyện nàng nên làm, đồng thời không phải hành động người thông minh nên làm.

Trang Thư Tình tự mình đến chỗ của Tô Văn xin phép cho đệ đệ.

”Ta biết làm như vậy sẽ khiến Thư Hàn phân tâm, thậm chí có thể lỡ

mất kì thi vào tháng bảy này, nhưng dù sao thì chữ hiếu vẫn đứng phía trước, ta cũng không gạt Tô tiên sinh, Đổng gia cũng có mấy phần liên quan sâu xa trong chuyện này, đến lúc đó ngoại tổ phụ có thể chống đỡ

được Đổng gia hay không cũng không biết, nhưng vô luận là thế nào, vào thời điểm này, ta hi vọng ta và Thư Hàn có thể bồi bên cạnh hai vị lão nhân, coi như giúp nương ta thực hiện hết tâm nguyện.”

Tô Văn nhìn về phía tiểu đệ tử của mình, “Ngươi cũng nghĩ như vậy?”

”Vâng, đệ tử chỉ đành nói lời xin lỗi với tiên sinh...”

”Ngươi không có lỗi với ta.” Vẻ mặt Tô Văn vui mừng, “Năm nay bỏ

lỡ thì còn có năm sau, nhưng có một số việc nếu như bỏ lỡ sẽ hối hận cả

đời, tỷ đệ các ngươi quyết định như vậy là rất đúng, ta vẫn luôn quan niệm, người đọc sách, trước chữa tài phải có chữ đức, nếu như ngươi cố ý lưu lại ta mới cảm thấy thất vọng, Tần sư huynh của ngươi ở kinh đô, ta viết cho hắn một phong thư, ngươi mang theo thư tín đi gặp hắn sẽ biết ngươi là ai, https://thuviensach.vn

vị trí hiện giờ của hắn tuy không thể giúp gì đến việc lớn, nhưng tin tức so với bình thường đều mau hơn rất nhiều.”

”Đa tạ tiên sinh.”

”Sớm đi kinh đô cũng tốt, nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ, mặc kệ là gặp phải tình huống gì cũng nhất định phải bình tĩnh, không được dễ dàng nhụt chí, lúc nào cũng phải thẳng thắt lưng, gặp chuyện cũng có thể tôi luyện bản thân, nếu như gặp mưa gió gì cũng nên tự mình đảm đương, tỷ tỷ

không thể che gió che mưa cho ngươi cả đời, làm người bảo vệ người khác hay là một người được bảo vệ là do chính ngươi quyết định.”

Trang Thư Hàn theo bản năng ưỡn ngực, hít sâu một hơi, “Học sinh sẽ

không phụ kì vọng của tiên sinh.”

”Ta chờ biểu hiện của con.” Tô Văn hòa hoãn ngữ khí, “Đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng tỷ tỷ con nói mấy câu.”

Thấy tỷ tỷ gật đầu, Trang Thư Hàn mới nhấc chân rời đi.

Tô Văn có chút không nhịn được cười, “Tiểu tử này quan tâm ngươi như vậy, ở nhà hắn có hay bất hòa với Bạch Chiêm?”

Trang Thư Tình cười, “Thư Hàn kỳ thực rất khâm phục Bạch Chiêm, Bạch Chiêm đối với hắn cũng rất tốt, hai người đều rất dễ sống chung, sao có thể bất hòa.”

”Bạch Chiêm ngươi nói nhất định không phải là người mà ta quen, trừ

ngươi ra, trước kia ta cũng chưa thấy hắn đối tốt với ai như vậy.” Nói giỡn xong, thần sắc Tô Văn trở nên đứng đắn, “Chuyện lúc này so với tưởng tượng của ngươi muốn còn nghiêm trọng hơn, đại hoàng tử và tứ hoàng tử

hội triệt để mất đi cơ hội với vị trí kia, ta không lo lắng gì khác, chỉ sợ có người sẽ xuống tay từ trên người ngươi, Bạch Chiêm khẳng định cũng sẽ

chú ý, chính ngươi trong ngày thường cũng phải cẩn thận, không cần mắc https://thuviensach.vn

mưu, những người ở kinh đô đều quan thuộc sử dụng ám chiêu, luôn luôn phải có lòng phòng bị.”

”Vâng, lời của tiên sinh Thư Tình nhớ kỹ.”

”Còn có một chuyện, tính tình Bạch Chiêm trước giờ đều vô pháp vô thiên, vị kia lại vô cùng dung túng hắn, nếu đến lúc hắn làm chuyện có chút quá mức ngươi ở bên khuyên nhủ hắn một chút, không cần vì những người râu ria mà tổn hại âm đức.”

Trang Thư Tình không thích nghe nói như vậy, há mồm liền phản bác,

“tính tình Bạch Chiêm tuy là có chút ngông cuồng, nhưng cũng sẽ không động thủ với người vô tội, người tới chọc hắn tất nhiên không phải người vô tội, ví dụ như muốn dùng ta để khống chế hắn, nếu như hai người đều sống không được vui vẻ, ta sao có thể đứng bên cạnh hắn, ý của tiên sinh ta hiểu, ta sẽ làm theo khả năng.”

Tô Văn nhất thời có chút cứng ngắc, nhưng nghĩ lại vẫn thấy nàng nói rất có lý, thật sự là...

”Tóm lại vẫn là khoan dung độ lượng đi.”

”Vâng, Thư Tình ghi nhớ.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 115: Hoạn Nạn Gặp Chân Tình

Trên đường trở về, Trang Thư Tình đem đệ đệ túm vào xe ngựa, “Nếu bỏ lỡ kỳ thi lần này, đệ có hối hận không?”

Trang Thư Hàn lắc đầu, “Nếu trước đây vì muốn hưởng phúc mà dây dưa với Đổng gia để lỡ mất kỳ thi thì đệ mới cảm thấy không đáng, nhưng trước mắt không giống như vậy, đệ biết tỷ muốn giúp Đổng gia.”

”Không, tỷ không muốn giúp Đổng gia.” Trang Thư Tình nhìn mặt Thư Hàn lộ vẻ kinh ngạc mỉm cười, nhấc mành cửa lên nhìn ra bên ngoài,

“Một người uy phong nửa đời người, đến khi về già lại phải đối mặt với biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn mất đi cốt nhục người thân, dù là một người không liên quan với tỷ nhưng trong lòng vẫn thấy họ đáng thương, huống chi người lại còn dùng hết biện pháp che trở cho chúng ta, không phải tỷ muốn giúp Đổng gia, ta chỉ muốn trở về báo đáp lại những việc mà hai vị lão nhân đã làm cho chúng ta, tỷ không muốn mẫu thân trở về than khóc trong mộng.”

Trang Thư Tình quay đầu nhìn về phía Thư Hàn, đệ đệ nàng vẫn luôn dụng tâm chỉ dạy, đến bây giờ hắn chưa bao giờ khiến nàng nàng thất vọng,

“Đệ nhất định phải nhớ kĩ, làm người không được thẹn với lương tâm, như

vậy đệ mới có thể ưỡn ngực trước bất kì kẻ nào.”

Vì công tử có việc nên việc hộ tống hai tỷ đệ Thư Tình giao lại cho Trần Nguyên, hắn ngồi ngoài xe ngựa, nhìn lên vầng thái dương đang xua tan mây đen, vui vẻ dương cao khóe miệng.

https://thuviensach.vn

Vừa xuống ngựa, Chu Thất liền tiến lên bẩm báo, “Tiểu thư, người Trang gia tới.”

Đến từ lúc nào? Trang Thư Tình vừa nhanh chân bước vào nhà vừa hỏi, “Bao nhiêu người đến?”

”Chín người.”

Vốn tưởng rằng bá mẫu mang theo nhi nữ đến thăm Mẫn tỷ tỷ, Trang Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn thấy bá phụ mang theo một nhóm nam nhân, đầu óc nàng có chút xoay không kịp, bọn họ có phải là muốn đến nơi này nương tựa nàng?

Nhìn thấy chất nữ rốt cuộc trở lại. Trang Trạch Dân vội vàng đừng dậy, nhẹ nhàng thở ra.

Liếc mắt nhìn về phía Bạch Chiêm, Trang Thư Tình áp chế ý cười.

Dẫn Thư Hàn hành lễ với mọi người, “Không nghĩ tới là đại bá, lục bá và các vị huynh trưởng đến, mọi người ngồi thuyền hay đi ngựa? Trên đường đi chắc là mệt mỏi, mau vào ngồi đi.”

Mấy ngay nay trời vẫn luôn mưa không dứt, trên đường đi quả thật có chút khó khăn, trong lòng bọn họ cũng rất tức giận.

Lục bá của Trang Thư tình, Trang Trạch Bất lúc đi qua thị trấn có đến cửa nhà Trang Trạch Lương xem qua, hắn vĩnh viễn nhớ rõ những ánh mắt kia.

Nhưng nơi này của Trang Thư tình còn khí khái hơn Trang Trạch Lương mấy lần. Thái độ của người ở đây cũng là nhất đẳng, không một hạ

nhân nào tỏ thái độ với bọn họ. Ngược lại còn nhanh chóng mang trà và điểm tâm cho bọn họ, không đợi hỏi liền cho người đi thông báo cho Thư

Tình, không có nửa điểm chậm trễ,

https://thuviensach.vn

Thái độ của hạ nhân cũng chính là thái độ của chủ nhà, không sợ bọn họ tới nơi này không phải đòi tiền mà ôm tâm tình mong được trợ giúp đến đây, nhận được đãi ngộ như vậy dù cho có ra về tay không cũng cảm thấy chuyến đi này đáng giá.

Trang Trạch Dân tiến lên cười nói: “Ngồi thuyền tới, vốn là hôm qua đã đến nhưng sóng có chút lớn, thuyền dừng trên đường nửa ngày, nhưng sau đó cũng đi rất nhanh, bá mẫu của con cũng tới rồi, đang nói chuyện với Mẫn Nhi. Nghe hạ nhân nói con đến chỗ tiên sinh của Thư Hàn?”

”Vâng, đại bá mau ngồi đi, mọi người cũng đều ngồi. Bảo Châu, đi thông báo với nhà bếp, nói cơm chiều hôm nay làm sớm một chút, hiện tại cũng liền bắt đầu chuẩn bị đi.”

”Vâng.”

Thái độ của Trang Thư Tình càng khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

Bạch Chiêm cũng rất biết ý không ngồi ở vị trí chủ vị trước mặt trưởng bối, mà ngồi đối diện với nhóm người Trang gia.

Trang Thư Tình ngồi xuống bên người hắn, hai người nhìn như người một nhà. Trang Trạch Dân thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra.

Từ khi nghe thấy lời đồn thất thiệt kia, hắn cũng chưa từng ngủ ngon giấc, từ trong lòng hắn rất thích vị chất nữ này, thậm chí còn hơn Thư Hàn vài phần, đối với gia tộc mà nói, hắn cũng không hy vọng Trang gia có bất kỳ nguy hiểm.

Trên đường đi hắn vẫn luôn suy nghỉ tình huống hiện tại đã đến mức nào rồi, nhưng khi theo địa chỉ Thư Tình lưu lại tìm đến, từ người gác cổng đến hạ nhân trong nhà không người nào lộ ra nửa phần bất an, giống như

hoàn toàn không có lời đồn kia.

https://thuviensach.vn

Lúc trước không dám hỏi Bạch công tử, lúc này thấy được Trang Thư

Tình liền nhanh chóng hỏi nàng, “Mấy ngày trước Trang gia cho người lên thi trấn mua chút đồ dùng nhưng lại nghe thấy có người đồn con là phù thủy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện như thế nào rồi?”

Nghe thấy nàng là phù thủy nhưng không tránh đi, ngược lại còn tìm đến hỏi rõ ràng tình huống, gốc rễ của Trang gia quả thực rất cường thịnh, chỉ duy nhất có toàn bộ người nhà Trang Trạch Lương biến chất.

”Vậy hôm nay mọi người đến giúp con sao?”

”Chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, phụ thân phân phó ta dẫn theo mọi người đến đây, tuy rằng không có tài gì lớn nhưng cũng giúp ngươi được một tay, ta cũng lưu lại đây giúp ngươi nghĩ

cách, chờ tìm hiểu rõ sự tình rồi về cũng không muộn.”

Không chỉ trong mắt Trang Thư Hàn có nhiều hơn vẻ thân cận, ngay cả Bạch Chiêm nghe xong lời này sắc mặt cũng nhu hòa đi không ít.

Hoạn nạn gặp chân tình, lời này quả thật không sai, Trang Thư Tình cúi thấp đầu xua đi ẩm ướt nơi khóe mắt, cười nói: “Chuyện này tạm thời đã xửa lý xong, trước con đến chỗ tiên sinh của Thư Hàn cũng vì để xin phép cho đệ ấy cùng con lên kinh đô một chuyến.”

Trang Trạch Dân nhất thời vui vẻ, “Đổng gia nguyện ý hỗ trợ?”

”Không liên quan đến Đổng gia.” Trang Thư Tình không hề giấu diếm, “Con biết chút y thuật, tin rằng đại bá cũng có nghe qua về chuyện bệnh dịch đang bộc phát ở khắp nơi, là hoàng thượng truyền con lên kinh đô chữa bệnh, ngày mai chúng con phải đi.”

”Hoàng... hoàng thượng truyền con lên kinh đô?” Mọi người đều cảm thấy choáng váng, Trang Trạch Dân còn cho rằng hắn nghe lầm, cả đời làm https://thuviensach.vn

tiểu dân, đột nhiên một người trong gia tộc lại được hoàng thượng triệu kiến...

Lời này như có chút vấn đề, Trang Trạch Dân bỗng chốc cũng không nghĩ được vấn đề, chỉ nói đến mấu chốt, “Vì vậy ngày mai con phải phụng chỉ lên kinh?”

”Đúng là như vậy.”

Trang Trạch Dân đứng ngồi không yên, đứng lên đi qua đi lại, tiền đồ, tiền đồ của Thư Tình thật lớn, tốt, thật sự rất giỏi.

Một hồi lại dừng lại hỏi, “Thư Hàn cũng đi?”

”Vâng, nghe nói thân thể của ngoại tổ phụ không tốt nên thuận đường đi xem.”

”Vậy kỳ thi lần này của hắn...”

”Nếu kịp thời gian sẽ gấp rút trở về, cho dù không kịp cũng không sao, đệ ấy còn nhỏ, thời gian còn nhiều.”

Đống lộn xộn trong đầu Trang Trạch Dân nhảy loạn một hồi, suy nghĩ

một chút lại cảm thấy càng loạn, dứt khoát đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu lên hỏi, “Thật sự gọi con đi chữa bệnh, không phải muốn bắt lại tống vào ngục giam chứ?”

”Không phải.” Trang Thư Tình nghiêng đầu nhìn Bạch Chiêm, “Có người che chở, hoàng thượng còn phải cố kị hắn!”

Trang Trạch Dân cũng nghiêng đầu nhìn Bạch Chiêm, hắn không có hiểu sai lời của Thư Tình chứ? Bời vì có Bạch Chiêm che trở nên hoàng thượng cũng không dám động? Không không không, nhất định là hắn hiểu sai rồi.

https://thuviensach.vn

Không biết Bạch công tử này thân phận rốt cuộc là gì, nhưng mặc kệ

là thân phận gì, vào thời điểm này mà hắn không rời đi cũng đã nói lên tất cả.

”Đại bá, người trong nhà thế nào rồi, thân thể tổ bá phụ còn tốt không?”

”Đều tốt, người quan tâm tỷ đệ hai con, sau khi nghe được đồn đãi càng không yên lòng.” Trang Trạch Dân nghĩ nghĩ, “Nếu các con muốn lên kinh chúng ta ở lại chỗ này cũng chỉ thêm phiền, ngày mai trở về đi.”

”Không cần nhanh như vậy, đã đến đây thì cũng nên ở lại mấy ngày, Mẫn tỷ tỷ xa nhà lâu như vậy, tỷ ấy rất nhớ mọi người, Lục bá khó có dịp được đi xa, cũng nên mang chút quà về cho bá mẫu tỷ tỷ và các ca ca...”

Trang Thư Tình nhìn về phía những người khác, hiển nhiên tổ bá phụ

đã tốn một phen chọn người, “Mọi người không ngại thì cũng nên đi khắp nơi thăm thú, nhìn thấy phồn hoa của Hội Nguyên phủ, nếu có lòng Thư

Tình sẽ dốc lòng giúp đỡ mọi người ở lại học tập, ta chờ một ngày mọi người đều có thể trở thành trụ cột của quốc gia.

”Có thể đến phủ quan học sao?” Lục bá vẫn luôn bảo trì trầm mặc lúc này mới lên tiếng, trong đám tiểu bối cũng có nhi tử của hắn, Thư Tình dùng phương pháp này khích lệ bọn họ, thật sự rất tốt.

Trang Thư Tình nhìn Bạch Chiêm, “Có thể sao?”

”Có thể.” Bạch Chiêm khẳng định định trả lời, “Dự thính đều được.”

”Vậy thật tốt, chỗ của Tô tiên sinh chàng cho người thông báo một tiếng.”

”Được.”

https://thuviensach.vn

Hai người nói một chút liền quyết định chuyện xong xuôi, trong lòng Trang Trạch Dân lúc này mới chính thức tin tưởng lời đồn kia không ảnh hưởng gì quá lớn đến Thư Tình, ít nhất sẽ không uy hiếp đến tính mạng của hai vị tiểu bối này.

Nhanh chóng dùng xong cơm chiều, lại tự mình đi an bày, lúc này Trang Thư Tình mới đến phòng của Trang Thư Mẫn.

”Bá nương, thật bất công, người chỉ nhớ mỗi Mẫn tỷ tỷ.”

”Mẫn Nhi là miếng thịt trong người ta ra ngoài, con lại không phải, ta không thiên vị nàng thì thiên vị ai?” Tuy rằng nói như vậy nhưng Chu thị

lại nhanh chóng kéo người ngồi xuống cạnh mình nhìn một cái, “Trước khi con đi không phải ta đã dặn dò kĩ rồi sao, nhìn lại con đi, rõ ràng là gầy đi!”

”Không phải chứ.” Sờ sờ mặt, trang Thư Tình lôi kéo Trang Thư Mẫn đứng lên so so, “Hình như là cao thêm một chút, trách không được xiêm y của ta đều bị các nàng thay đổi một phần lớn.'

Nghe nàng nói như vậy, Chu thị cũng gật gật đầu, “Thật đúng là cao thêm một chút, chuyện tốt, ăn nhiều một chút, nói không chừng còn có thể

tiếp tục cao thêm.”

Trang Thư Mẫn lay lay cánh tay của Chu thị, vẻ mặt đầy ủy khuất,

“Mỗi ngày Tình muội muội đều vô cùng bận rộn, sao có thể nuôi tốt được, con chưa thấy cô nương nào như muội ấy cả.”

Chu thị nhìn nữ nhi, so với lúc trước rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, lại một lần nữa nàng thầm may mắn vì quyết định của mình, nếu để Mẫn Nhi tiếp tục ở lại địa phương kia, mỗi ngày chịu mọi người đàm tiếu, sợ rằng nữ

nhi này của nàng sớm đã nghĩ quẩn trong lòng.

Không phải ai cũng giống như Thư Tình, cho dù bị lời đồn thất thiệt quấn thân nhưng không hề lo lắng hay sợ hãi, không người nào có thể áp https://thuviensach.vn

chế.

”Mai thật sự muốn đi sao? Ngươi đi, đám thân thích chúng ta ở đây làm gì?”

”Không sao con cũng không phải đi thành thân, không cần lo lắng nhà trống sẽ không vui, tòa nhà này con đã mua đứt, con muốn cho ai ở thì người đó ở, bá mẫu chỉ cần giúp con xử lý chút việc trong nhà là được.”

Nghĩ đến những ngày sau, tâm tình Trang Thư Tình liền không quá tốt.

Nàng không có bao nhiêu hảo cảm với kinh đô, cảm thấy nơi đó giống như một địa phương ăn thịt người vậy, hoàn toàn khác hẳn với Hội Nguyên Phủ, đây là nơi về sau nàng muốn ở lại dưỡng lão.

Đại khái vì trong lòng đã có ý này nên khi rời đi Hội Nguyên Phủ cảm thấy như rời khỏi nhà của mình vậy.

Nàng chưa bao giờ có nhà, một khi có một nơi giống như nhà vậy thì sẽ không muốn rời đi, chỉ cần nghĩ tới chuyện phải rời đi cảm xúc liền cảm thấy sa sút.

Chu thị cao hứng vì Trang Thư Tình không hề lạnh nhạt với bọn họ, nên nàng cũng không nhìn ra được chút không vui trong mắt nàng,

“Chuyện trong nhà cũng nhiều, chúng ta cũng không ở lại được lâu, nếu có thời gian con về thăm chúng ta một chút.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 116: Đổng Gia

Việc lên kinh không thể tiếp tục chậm trễ.

Trang Thư Tình mang theo tỷ muội Bảo Châu, Nam Châu, cùng Hạ

Mạn và hai nữ y gọi là Lâm Giai và Hạ Trân, ngoài Thanh Dương Tử thì chỉ có các nàng biết châm cứu, mấy ngày nay đều là các nàng hạ châm cho Liễu Tri Quỳnh, Trang Thư Tình lưu các nàng lại chiếu cố còn chỉ cách thay nước muối.

”Mẫn tỷ tỷ, chuyện trong nhà đành phải nhờ tỷ thu xếp.”

Trang Thư Mẫn nắm chặt lấy tay nàng gật đầu, “Muội yên tâm, ta nhất định sẽ giúp muội thu xếp tốt.”

”Ân.” Nhìn về phía Chu thị, thấy nàng hai mắt đỏ hồng mỉm cười, nữ

nhi của nàng học được cách biết đảm đương mọi việc, có Thư Tình làm tấm gương thật sự rất tốt.

Ánh sáng lộ ra phía chân trời, Trang Thư Tình lên xe ngựa, xốc mành xe nhìn về phía mọi người Trang gia vẫy tay, “Mọi người yên tâm.”

Trang Thư Hàn hiện đã biết cưỡi ngựa cũng cưỡi rất tốt, Trang Thư

Tình cũng không có ý bắt buộc, thấy hắn kiên trì nên nàng cũng tùy hắn.

Thư Hàn cũng không nói nhiều, chỉ vẫy vẫy roi ngựa.

Chờ khi xe bắt đầu di chuyển, Trang Thư Tình mới lui người về, dỡ

xuống khuôn mặt tươi cười, thở dài một hơi, “Người thân lạnh lùng đến https://thuviensach.vn

thương tâm nhưng quá nhiệt tình cũng chịu không nổi.”

”Nàng rất cao hứng.” Ra hiệu cho nhà hoàn tiến lên trải lại thảm, Bạch Chiêm lấy một tấm chăn mỏng từ trong tủ ra.

”Chỉ là ta không quen, nhưng cảm giác như vậy thật thích, ai lại không muốn được quan tâm chứ?” Lúc nàng còn ở trong thành, tốc độ của xe ngựa không nhanh, Thư Tình vén mành xe vẫy tay với đệ đệ.

”Tỷ tỷ?”

”Có cái gì muốn hỏi không?”

Trang Thư Hàn “Vâng” một tiếng, “Đệ cho rằng tỷ tỷ sẽ không nói cho Trang gia biết chuyện tỷ phụng mệnh thánh thượng lên kinh, vì sao tỷ

lại nói cho bọn họ?”

”Dương nhiên là vì trấn trụ bọn họ.” Trang Thư Tình đặt hai tay lên cửa sổ, nghiêng cầm qua một bên, “Tâm tư của con người sẽ thay đổi. Cái tiếng phù thủy này, nếu tỷ biểu hiện ra vẻ yếu đuối nhu nhược, một số

người trong đó chưa hẳn có thể nói chuyện tốt như lúc trước đệ thấy, tỷ

muốn để cho bọn họ biết, mặc kệ là thời điểm này hay về sau, tỷ vẫn luôn là sự tồn tại không ai có thể phủ nhận của Trang gia, ta nguyện ý đối tốt với tộc nhân. Đào tim đào phổi cũng nguyện ý, nhưng có đôi khi, không phải đệ cứ đối tốt với người ta thì người ta sẽ đối tốt lại với đệ, mà sẽ chỉ coi như việc đệ làm cho bọn họ là đương nhiên, vì thời gian về sau còn rất dài, ta chỉ có thể khiến bọn họ hiểu được, phần nhân tình ta cho bọn họ không phải là chuyện hiển nhiên ngươi muốn ngươi cứ đến lấy.”

”Cho nên kỳ thực tỷ tỷ đang đánh phủ đầu?”

”Đúng, thông qua bọn họ cũng đồng thời thông báo cho toàn bộ gia tộc.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn có chút đăm chiêu gật đầu.

”Bản tính người Trang gia kỳ thực không kém. Có thể trong lúc ta bị

đồn là phù thủy nhưng vẫn cho người đến giúp đỡ, điều này cũng nói lên được, tuy người Trang gia có chút tâm tư khác nhưng cũng coi chúng ta như một phần của gia tộc để che trở, cho dù phần che trở đó có nhỏ bé đến không đáng kể nhưng chúng ta vẫn phải nhớ kỹ phần ân tình này.

”Đệ đã biết, tỷ tỷ.”

”Cưỡi ngựa ổn chút, không thể bỏ dở nửa chừng.”

”Đệ sẽ cưỡi đến kinh đô.”

Lúc này Trang Thư Tình mới nở nụ cười, vươn tay lên xoa xoa mặt hắn, vươn tay ra mới thấy còn cách một khoảng ngắn. Đang muốn ngồi dậy, đứa nhỏ đã cúi người xuống, kề sát mặt về phía tay nàng.

Rốt cuộc cũng xoa được. Trang Thư Tình sờ tới sờ lui gương mặt, ăn đậu hũ của đệ đệ một hồi mới thỏa mãn buông tay cúi người vào trong.

Trong xe ngựa, một chiếc giường được lấy ra, Trang Thư Tình cũng không có nửa điểm khách khí, ngáp một cái liền nằm xuống, “Dậy sớm thật mệt, ta ngủ tiếp một lát.”

”Ừm, nàng ngủ đi.” Nhẹ nhàng đắp chăn mỏng lên người Thư Tình, Bạch Chiêm hơi nghiêng người dựa vào nàng nhưng hắn cũng không ngủ, chỉ điều chỉnh tư thế ôm lấy nàng, hoàn toàn là tư thế bảo vệ.

Sau khi ra khỏi thành tốc độ của xe ngựa rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, từ tiếng vó ngựa cũng nghe ra được, tuy rằng không phóng như điên, nhưng tốc độ hiển nhiên là không chậm.

https://thuviensach.vn

Nhưng trong xe ngựa vẫy vô cùng vững vàng, không cảm giác được có thay đổi quá lớn, vì vậy Trang Thư Tình cũng ngủ rất trầm.

”Luật!”

Bạch Chiêm mở mắt ra, gõ hai cái vào cửa.

Chỉ trong chốc lát, nha hoàn liền tiến vào thấp giọng bẩm báo, “Công tử, con sói Trang tiểu thư nuôi đang đuổi theo.”

Buông tầm mắt xuống nhìn Trang Thư Tình, Bạch Chiêm hạ thấp giọng nói, “Mang nó vào.”

”Vâng.”

Lòng Niệm Niệm tràn đầy tức giận đi vào, vốn định sẽ tìm Thư Thư

khóc lóc om sòm nhưng khi thấy người đang ngủ, không đợi ai nói cũng tự

giác im lặng, chầm chậm tiến lên tính dựa vào bên người Thư Thư ngủ một lát.

Nhưng đột nhiên như nghĩ đến cái gì liền quay đầu lại nhìn về phía nha hoàn, nâng hai chân trước lên.

Nha hoàn không hiểu ý, hưng Bạch Chiêm nhìn là biết, “Mang nó đi tắm.”

”A, vâng.”

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Niệm Niệm quấn trên người một cái khăn bông để thấm sạch nước trên lông, sau đó mới tới gần Thư Thư, ủy khuất ngao ô một tiếng sau đó nằm xuống bên người Thư Tình.

Trang Thư Tình vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Niệm Niệm nằm bên cạnh mình, trong lúc mơ màng còn cho rằng mình đang ở nhà, ôm tiểu gia hỏa https://thuviensach.vn

chuyển người lại mới phát hiện bên cạnh còn nằm một người, không cần nhìn cũng biết người kia là ai.

Đầu óc sắp xếp lại mới nghĩ ra, Trang Thư Tình nhìn về phía Niệm Niệm, “Sao nó lên được đây?”

”Chạy theo tới, chưa ngủ bao lâu, muốn ngủ tiếp hay không?”

”Ngủ đủ rồi.” Nhìn Niệm Niệm từ từ thức dậy, một người một thú, mắt to trừng mắt nhỏ, Trang Thư Tình không kiên trì được bao lâu liền nở

nụ cười, “Tới đây làm gì? Không phải nói trong khoảng thời gian này nên ở

trên núi sao? Bây giờ ở đây không quá an toàn.”

”Ngao ô!”

”Biết ngươi không sợ, nhưng ta sợ có được không! Ngoan, quay trở về

được không? Trong khoảng thời gian này ta cũng không thể nhanh chóng trở về, tộc nhân của ngươi sẽ lo lắng.”

”Ngao ô!”

Thì ra làm nũng khóc lóc không chỉ có nhân loại mới có thể dùng.

Trang Thư Tình nhìn Bạch Chiêm cười khổ, “Ta mang theo nó được không, như vậy lời đồn...”

”Không sao.”

”Thực không sao?”

”Ừm.”

Trang Thư Tình cảm thấy rối rắm, mấy ngày không gặp Niệm Niệm nàng cũng rất nhớ nhưng mang nó đi kinh đô...

https://thuviensach.vn

Gần đến giữa trưa, mặt trời chiếu gắt, có vài nữ tử trẻ tuổi cùng đi trên đường, tà áo màu lam bay bay, quạt tròn tròn hơi che mặt, nhất cử nhất động đều vô cùng phong tình.

Buông màn xem Trang Thư Tình thở dài, “Ở Hội Nguyên Phủ ta không tính là xuất sắc, đến kinh đô thì hoàn toàn bị chèn ép toàn bộ.”

Ý cười xoẹt qua trong mắt Bạch Chiêm, hắn cũng nhấc mành nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đứng cùng nhau nhìn đều giống nhau, chẳng người nào phân biệt được ai ra ai.”

Trang Thư Tình lại nhớ tới những minh tinh thời hiện đại, lúc đó chẳng phải cũng giống như vậy sao. Dù xinh đẹp cũng không đặc sắc, nghĩ

vậy Trang Thư Tình liền cảm thấy bọn họ không có gì thú vị, chỉ có dựa vào bản lĩnh của mình mới có thể được người ta nhớ kỹ.

Tâm tình Trang Thư Tình liền tốt lên.

Nói về bản lĩnh, còn ai có được bản lĩnh như nàng, cũng không phải ai cũng có thể bị đồn thành phù thủy.

Búng vào trán Niệm Niệm một cái, “Lời đồn luôn là thư khiến người ta tò mò.”

”Vậy cứ để họ tò mò.” Bạch Chiêm ngồi lại hỏi, “Trực tiếp đi Đổng phủ?”

”Chàng có mua nhà ở đây không?”

”Có.”

Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, “Vẫn là đi Đổng phủ trước đi, cũng không biết tình huống Đổng phủ hiện tại như thế nào.”

https://thuviensach.vn

”Phụ thân không hề động đến Đổng gia, chỉ đem người giam lỏng trong phủ.”

”Vì sao? Bời vì ta?”

”Hắn cần nàng hỗ trợ giải quyết sự tình hiện tại, lúc này động đến Đổng gia tương đương với đánh lên mặt nàng trước mặt mọi người.”

”Không, hoàn toàn không cần phải cố kị. Bọn họ được nuôi lớn trong dã tâm, nếu như bây giờ có ta che trở chẳng những bọn họ không quay đầu lại mà còn giống như đỉa, bám chặt lấy ta để hút máu, muốn kiếm lợi từ chỗ

ta. Ta nhất định không thành toàn bọn họ.”

Cửa lớn Đổng gia khép chặt, bên ngoài là một đám binh lính tay cầm chuôi dao đi tới đi lui.

Ở một nơi như kinh thành, chuyện nhất định phải kiêng kị là xúc động làm việc, nhất là khi tình huống vẫn chưa rõ ràng, vì vậy bọn họ nhìn thấy có xe ngựa dừng lại đều nhất tề đề phòng, nhưng cũng không ai rút dao chỉa về phía xe ngựa.

Bọn họ cũng không phải người mù, xe ngựa này nhìn cũng biết là đã qua thiết kế hoàn hảo, không phải ai cũng có thể ngồi.

Trần Nguyên xoay người xuống ngựa, tiến lên lấy ra lệnh bài.

Đầu lĩnh không cần nhìn lệnh bài, thấy người trền xe ngựa bước xuống liền nhận ra chủ nhân trong xe ngựa là ai, vội quỳ một gối xuống. “Ra mắt công tử.”

Bạch Chiêm đi xuống, liếc mắt nhìn bọn họ, xoay người đỡ lấy Trang Thư Tình, “Miễn.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn hướng cổng lớn của Đổng phủ, một nơi như vậy đúng là khó người bì nổi, chỉ là bọn họ cũng không dự đoán được sẽ có một ngày như hôm nay.

Công và danh, người người đều muốn có được, nhưng có được lâu, cũng không phải chuyện tốt,. Quyền lợi ăn mòn nhân tâm, xưa nay đều như

thế.

”Mở cửa.”

”Vâng.”

Trang Thư Tình ôm Niệm Niệm chầm chậm bước đến, đứng tước cổng lớn Đổng gia nàng suy nghĩ một hồi mới nhấc chân bước vào ngưỡng cửa.

Ở trong lòng nàng thầm nói với mình, sau cánh cửa này chính là một đám yêu ma quỷ quái, nếu nàng không muốn bị kéo xuống nước thì tuyệt đối không thể mềm lòng.

Đúng, không thể mềm lòng.

Hít sâu một hơi, Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm, nam nhân cũng nhìn xuống ánh mắt của nàng, trong đó vẫn luôn tràn đầy ôn nhu sủng nịnh, nàng biết, mặc lệ là nàng muốn làm chuyện gì, hắn đều sẽ giúp nàng.

Lại nhìn qua bên cạnh, đệ đệ nàng vẫn luôn một mực che trở, trong bất cứ việc nào hắn đều luôn tin cậy nhìn nàng, nếu như nàng bại ở đây, đứa nhỏ vẫn luôn tin tưởng nàng sẽ thế nào bây giờ.

Nàng không thể lui bước, nhắm chặt mắt lại, khi mở ra trong mắt đã tràn đầy kiên định, Trang Thư tình ngẩng đầu lên, “Đi thôi.”

https://thuviensach.vn

Thấy người bước vào Đổng phủ, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở

ra, vừa rồi, bọn họ hoàn toàn không bị ngăn chặn, thở cũng không dám thở

mạnh.

”Đây là phù thủy sao? Nàng ôm theo một con sói, quả thật có có chút giống.”

”Ăn nói cẩn thận.” Đầu lĩnh trừng mắt nhìn người đang nói chuyện,

“Đầu óc biết suy nghĩ một chút, đừng chỉ biết gây họa, hoàng thượng chưa khẳng định nói nàng là phù thủy thì nàng không phải.”

“Vâng thủ lĩnh, hạ quan sai rồi.”

“Đi vào cung báo tin.”

Trang Thư Tình không hiểu vị trí trong Đổng phủ, chỉ biết là rất lớn, vô cùng lớn, đi vào trong một hồi lâu mới qua được cửa viện phía trước, theo phía hành lang tiến vào, lại đi vòng quanh một hồi mới nhìn thấy một đám người bước nhanh đến đón bọn họ.

Người đi phía trước là một nam nhân tuổi trung niên, tinh thần có chút uể oải không tốt lắm nhưng ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn qua.

Trang Thư Tình cảm thấy mình giống như một khối thịt béo, chỉ cần không chú ý một chút đối phương sẽ cắn cho nàng một ngụm, trực giác nói cho nàng biết, chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt nàng đã không thích người này.

”Là Thư Tình phải không? Con gọi ta nhị cữu là được, còn có Thư

Hàn nữa sao, tốt, đến là tốt.”

Một đám người phía sau Đổng Minh Húc liên tục gật đầu, còn có người dùng tay áo lau nước mắt.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình hơi lui về phía sau, “Ta muốn đi vẫn an ngoại tổ phụ

và ngoại tổ mẫu trước.”

”Đúng, nên vấn an, nên vấn an, bên này, đi thôi.”

Đổng Minh Húc nghiêng người dẫn đường, tư thái phóng vô cùng thấp, người làm cậu lại thể hiện vẻ nịnh nọt lấy lòng với một chất nữ hậu bối, Trang Thư Tình trực tiếp gạt hắn ra khỏi tầm mắt.

Tâm lực hiện tại của Đổng Minh Húc đều đặt lên tên người Bạch Chiêm, hắn kính trọng Trang Thư Tình vài phần cũng chỉ bởi vì Bạch công tử, nếu như lúc trước hắn còn lo lắng lão gia tử sẽ mượn cơ hội lần này thoát ly khỏi tay hắn, mà lúc này toàn bộ Đổng gia đều đã suy sụp, lão gia tử lại là người duy nhất có giao tình, chỉ có lão gia tử mới có thể đem toàn bộ Đổng gia kéo lên môt bước.

Gặp, tất nhiên phải gặp, Trang Thư Tình không đề nghị muốn gặp hắn cũng sẽ kéo người qua.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 117: Gặp Mặt Nhị Lão

Nơi ở của hai vị lão nhân cũng gần đây, tuy rằng có chút quá mức an tĩnh nhưng mọi thứ bày bố bên trong đều là trân phẩm.

Đương nhiên, Trang Thư Tình cũng không biết có cảm giác của nàng có đúng hay không, nhưng nàng căn bản không tin tưởng vị cữu cữu này được.

Đổng Minh Húc ho nhẹ một tiếng, giải thích nói: “Hai vị lão nhân thích yên tĩnh, ta cũng không dám an bày quá nhiều người ở đây hầu hạ, hiện tại Đổng gia... Nếu nhưng ở mọi người có nghe được lời nào không xuôi tai, vậy hai tỷ đệ và Bạch công tử ngàn vạn lần đừng để trong lòng, người lớn tuổi, khó tránh khỏi có chút hồ đồ.

Trang Thư Tình cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt không biểu cảm, “Nghe nói thân thể ngoại tổ phụ vẫn luôn không tốt, nhiều năm nằm trên gường không dậy nổi, không biết là bị bệnh gì?”

“Người đã già, bị bệnh là việc không thể tránh khỏi...”

“Riêng chuyện này cữu cữu không cần giấu ta, ta là đại phụ, đối với bệnh nhân vẫn luôn tận lực, huống chi là ngoại tổ phụ.”

Tươi cười của Đổng Minh Đức nhất thời cứng đờ, không khỏi nhìn nhiều một chút vị chấu gái trước mắt, thái độ của nàng không giống như

đáng nói chuyện với trưởng bối, quá mức xa lạ, thậm chí còn mang theo chút không khách khí, chẳng lẽ là đã biết cái gì?”

https://thuviensach.vn

Đổng Minh Húc tươi cười cứng đờ, không khỏi nhìn về phía nổi tiếng đã lâu lại đầu hồi gặp nhau ngoại sinh nữ, thái độ này nàng không giống như là đối đãi cữu cữu, quá mức xa lạ, thậm chí mang theo điểm không khách khí, chẳng lẽ là đã biết cái gì?

Trang Thư Hàn một mực vẫn không nói gì lúc này lại đột nhiên lên tiếng, “Cữu cữu đừng trách tỷ tỷ, trong lòng tỷ tỷ luôn lấy bệnh nhân làm trọng, nếu như chỉ nói qua loa cho có lệ tỷ tỷ sẽ không vui.”

Đổng Minh Húc nhớ đến phần thông tin hắn điều tra về hai tỷ đệ quả

thật cũng có ghi như thế, lúc này Đồng Minh Húc liền cảm thấy an tâm hơn một chút, “Là ta không cẩn thận, phụ thân đang ở bên trong, y thuật của Thư Tình rất tốt, nói không chừng có thể trị tốt cho phụ thân, đây mới là chuyện cấp bách trước mắt.”

“Ta nhất định sẽ tận lực.” Trang Thư Tình liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục đi vào trong nhà, “Những người khác đều ở lại đây đi.”

Đổng Minh Húc vung tay lên, những người khác lập tức đứng lại, bản thân đang định đi vào trong lại bị Trần Nguyên chặn lại, “Trang tiểu thư

vừa nói, những người khác đều ở lại, ngay cả Đổng đại lão gia cũng ở lại đây đi.”

“Ta là cữu cữu của Thư Tình, sao lại là người khác? Tránh ra.”

Trần Nguyên cười như không cười liếc mắt nhìn hắn một cái, một bước cũng không nhường.

Đổng Minh Húc lo lắng chuyện nếu không xảy ra dưới mí mắt của mình thì sẽ không thể khống chế, lập tức dương thanh nói “Thư Tình, cháu muốn ngăn người cữu cữu này ở ngoài sao?”

Trang Thư Tình đang bước đến ngưỡng cửa, nghe thấy vậy liền quay đầu lại. “Vâng, với ta mà nói, cữu cữu cũng như những người khác.”

https://thuviensach.vn

”Ngươi!”

“Canh chừng hắn, không cho hắn đến đây, cũng không để hắn rời đi.”

“Trang tiểu thư yên tâm, hắn không chạy được.”

Nhìn Đổng Minh Húc lộ ra nụ cười không chút độ ấm, Trang Thư

Tình xoay người vào cửa.

Trong phòng rất u tối, cho dù bên ngoài đang nắng gắt, nhưng khí tức trong phòng lại khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo.

Trong phòng không phải là không có người, nhưng cho dù là bọn họ

nói chuyện cũng không có người liếc mắt nhìn một cái, một người nằm trên giường, một người ngồi bên giường, những người còn lại đều đứng ở một bên, không ai động đây, cũng không ai nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về

phía nàng lại lộ ra kích động rõ ràng.

Đi đến gần, Trang Thư Tình mới thấy rõ người ngồi trên giường đang rơi lệ nhìn nàng, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, chỉ im lặng rơi lệ..

Như cảm nhận được huyết mạch tương liên, cho dù là lần đầu gặp mặt, lòng Trang Thư tình lại chua xót vô cùng, không nói một lời liền cùng Trang Thư Hàn quỳ xuống dập đầu ba cái, “Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ngoại tôn đến thăm người.”

Lão phu nhân lảo đảo đem hai người nâng dậy, muốn nói cái gì, nhưng mở miệng lại chỉ lặp lại mấy câu, “Đến là tốt, đến là tốt...”

Hai người một trái một phải đỡ lão nhân ngồi lại trên giường, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn vị ngoại tổ phụ đang nằm trên giường, nhìn thấy trong con ngươi tràn đầy thê lương, nhưng lại có chút giật mình và vui mừng, khiến cho lòng nàng càng thêm khó chịu.

https://thuviensach.vn

So với lão phu nhân, lão thái gia mới là người chịu đả kích lớn nhất.

Ngồi xuống bên mép giường, Trang Thư Tình tự nhiên nắm lấy cổ tay của lão thái gia, động tác của nàng vô cùng thành thạo, phục hồi lại tinh thần liền muốn thu tay lại nhưng lại không có khí lực, hồi lâu mới mỡ

miệng nói chuyện, âm thanh có chút khàn khàn: “Ta không bệnh.”

“Ngài bị bệnh.” Trang Thư Tình nhẹ giọng phản bác, “Có lẽ ngài vốn không bệnh, nhưng hiện tại là bị bệnh thật, cháu gái bị đồn là phù thủy, có thể cải tử hồi sinh, tất nhiên là cứu được ngài, nhưng mà, điều kiện duy nhất là ngài phải tin cháu gái.”

Bệnh của lão gia tử không chỉ chữa bằng thuốc, tâm bệnh, chỉ khi nghĩ

thoáng mới có thể tự cứu lấy bản thân.

“Con không nên tới, bọn họ muốn tính kế đến hai tỷ đệ, lời đồn này cũng là bọn họ bày ra, con không nên tới.”

Trang Thư Tình tiếp nhận trà nóng đệ đệ đưa tới, ngồi gần lão thái gia một chút, cẩn thận giúp lão nhân uống trà, lão thái gia uống được vài ngụm Trang Thư Tình mới nói tiếp: “Con không thể không đến, dịch bệnh lan tràn đã không thể không chế nổi, hoàng thượng triệu lệnh cháu gái giúp đỡ

chữa bệnh, cháu gái không thể kháng chỉ, Bạch Chiêm, đến ra mắt ngoại tổ

phụ và ngoại tổ mẫu của ta đi.”

Bạch Chiêm rất tự giác tiến lên chắp tay hành lễ, “Lão gia tử, lão phu nhân.”

Tuy rằng đã sớm nghe nghiệt tử nói qua quan hệ giữa hắn và cháu ngoại, nhưng hiện tại nhìn thấy hai lão nhân mới chính xác tin tưởng, không có người dám chọc Bạch công tử là bởi vì bản lĩnh của hắn, cho dù hắn có vô pháp vô thiên, nhưng hoàng thượng lại phá lệ bao che khuyết điểm với đứa con trai này.

https://thuviensach.vn

Lão thái gia còn nhớ rõ, khi lão đại nói đến vị công tử này trong mắt là tràn đầy sùng kính, nhưng nam tử trước mắt lại có chút không giống như

Bạch công tử trong lời đồn.

Lão gia tử miễn cưỡng ngồi dậy đáp lễ, Trang Thư Tình lại ấn người về, “Ngài không cần phải hành lễ, hắn về sau là tiểu bối của ngài, ngài đối với hắn như với cháu gái là được.”

Rõ ràng nhìn thấy được trong mắt Bạch công tử xoẹt qua tia sáng, lão gia tử suy nghĩ một hồi, cũng đành nằm trở về không nhiều lời hơn nữa.

”Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, chuyện của cữu cữu, hai người có tính toán gì không?”

Lão phu nhân xoa xoa khóe mắt, lời nói mang theo chút khàn khàn,

“Ta sớm đã không coi hắn là nhi tử.”

Lão thái gia, ôm ngực ho mạnh, một hồi lâu mới trỡ lại bình thường,

“Đổng gia, không chứa chấp hắn, nếu như không hủy đi thì sẽ không xây lại được, Đổng gia tất yếu sẽ suy sụp, về phần những người khác, lão phu sẽ thỉnh hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng định đoạt theo luật pháp.”

Trang Thư Tình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ sợ đến nước này hai vị lão nhân còn tồn tại bảo hộ với đám người kia, nếu là như vậy, nàng sẽ không nhúng tay đến chuyện của Đổng gia thêm nữa, nàng sẽ kéo bản thân và Thư Hàn ra khỏi chuyện này,

May mắn.

“Gọi Thanh Dương Từ vào.”

Tai của Thanh Dương Tử rất thính, không cần người nào gọi cũng rất tự giác bước vào.

https://thuviensach.vn

Ngươi tới bắt mặt cho ngoại tổ phụ, ta thấy mạch này có chút lỳ quái.

Thế nhưng còn có loại mạch Trang tiểu thư khó nhận ra? Thanh Dương tử lập tức tiên lên xem mạch, chỉ một lát liền hiểu được, “Lão gia tử

trúng độc, chỉ là độc tính nhỏ, một năm nay tích lũy được một chút này, nếu thời gian tích tụ ngắn, độc này sẽ không nguy hại đến tính mạng.”

Quả thế, lúc Trang Thư Tình bắt mạch liền có chút hoài nghi, sỡ dĩ lúc nãy mới gọi Thanh Dương Tử vào cũng bởi vì hoài nghi nếu lão gia tử tức giận sẽ làm ra những chuyện mất không chế, nếu tương lai hối hận không chừng sẽ đem chuyện này ghi lên đầu nàng, nàng cũng không muốn gánh cái oan lớn như vậy.

”Ngươi ước tích thời gian bắt đầu tích lũy là khoàng mấy năm?”

”Khoảng hơn sáu năm.”

Lâu như vậy? Trang Thư Tình nhìn về phía cũng hại vị lão nhân, thấy hai người không có gì ngoài ý muốn liền hỏi,“Ngài sớm đã biết?”

”Từng có đoán.” Nhưng không ngờ lại thành sự thật, biểu tình lão gia tử giống như khóc lại giống như cười, “Năm năm trước ta đột nhiên bị

bệnh, ngất xỉu trước mặt mọi người, đại phu nói thân thể ta đã già yếu, không nên mệt nhọc, ta mới xin hoàng thượng cáo bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, cũng đem chuyện trong nhà giao cho Đổng Minh Húc, vì lần bệnh này ta vẫn không bước ra khỏi Đổng gia, lão bằng hữu đến thăm ta, ta mới biết bên ngoài đã đem bênh của ta truyền ra khắp nơi trong quan trường, ta cùng người đấu nhau cả đời tất nhiên cũng có chút tâm nhãn, làm sao không biết chuyện này là có người thao túng sau lưng, vốn tưởng rằng hạ nhân trong nhà bị động tay chân, nhưng khi thấy hạ nhân dần dần bị thay đổi toàn bộ ta mới biết, không phải đối thủ quan trường, mà chính là một đám nghịch tử

này!”

https://thuviensach.vn

Vốn là chuyện lớn trong nhà, lão gia tử lại nhẹ nhàng nói ra không chút gợn sóng, phảng phất như người đối mặt không phải là mình, “Bệnh tình của ta ngày một tăng thêm, phàm là thức ăn bọn họ đưa tới ta đều cự

tuyệt không ăn, đoạn thời gian đó bệnh tình của ta rõ ràng đã được không chế, nhưng sau này vẫn khiến cho Đổng Minh Húc biết, người nấu cơm không đổi, nhưng người đưa cơm đều thay đổi hoàn toàn, sự tình đã đến nước này ta còn có gì không rõ, nhưng dù cho ta tuyệt thực đến chết không không gây ảnh hưởng được gì, đành theo tâm ý của đám nghiệt tử kia, dù là đồ ăn bị bỏ thuốc ta vẫn tiếp tục ăn, sau đó thấy bệnh tình của mình ngày càng tăng thêm, đến cuồi cùng còn không rời được giường, hắn lại đến hỏi ta đang tính toán gì hắn, ta hận không thể đâm cho hắn một đao, nhìn xem tim của hắn có phải là màu đen không, sinh hắn ra, nuôi hắn lớn hắn thế

nhưng lại muốn mạng của ta, hắn thế nhưng...”

Lão gia tử nhắm mắt lại, đây là khúc mắc nhiều năm trong lòng lão gia tử, hắn biết tính tình của con trường, nhưng nói gì thì hắn cũng là trưởng tử, cái nhà này sớm muộn cũng là của hắn, trên thực tế, lão gia tử đang dần dần để hắn quản việc của Đổng gia, nhưng sao hắn lại gấp gáp như vậy, vì sao?”

Thanh Dương Tử lấy một giọt máu của Thanh Dương Tử ra nhìn nhìn:

“Thực có ý tứ, có người muốn hạ độc ngài, lại có người muốn giải độc, ta đã nghĩ, độc này tuy độc tính nhỏ, nhưng dùng ba bốn năm cũng đủ để lấy mạng người, nhưng ngài lại sống đến sáu năm, thì ra là thế.”

Lão gia tử mạnh mẽ mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Thanh Dương Tử, “Ngươi nói... Có người vẫn luôn cứu ta?”

Thanh Dương Tử nghe, khẳng định gật đầu, “Quả thật như thế, lượng giải dược nhỏ hơn độc dược, mỗi lần cũng chỉ áp chế được một phần độc tính, những phần dư lại chỉ tăng thêm bệnh tình của ngài, như vậy có thể

qua mặt được người muôn lấy mạng của ngài, thật sự rất dụng tâm.”

https://thuviensach.vn

”Là Tam cữu.” Trang Thư Tình nhìn về phía ánh mắt không thể tin của lão gia tử, cười gật đầu, một lần nữa xác định, “Là tam cữu, ngoại tổ phụ đã bao lâu chưa gặp cữu cữu?”

Tâm tưởng rằng đã hóa tro tàn, nhưng nghe được lời này lão gia tử

nhất thời như được thổi thêm sinh khí, trăm lòng trăm mối ngổn ngang, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nghĩ ra được, nhưng lão phu nhân lãi cưỡng chế không được kích động trong lòng hồi tưởng, “Lần tước nhìn thấy Tam Nhi, nhìn như là mùng năm tháng mười, đúng rồi, chính là tháng mười, lão gia, chẵng lẽ Tam Nhi thật sự... Thật sự...”

Ánh mắt Trang Thư Tình đảo qua mấy hạ nhân trong phòng, “Trong số các ngươi ai là người của tam cữu?”

Lão thái gia không khỏi ngồi dậy, hi vọng đến quá độ nhiên khiến hắn như có vô tận sức lực không thể sử dụng hết, căn bản không cần người đỡ, lập tức liền đứng dậy, “Nói, là ai trong số các ngươi.”

Một lát sau, một người trong số đó liền đứng dậy, hắn nhìn cũng đã hơn ba mươi nhưng lại là người nhỏ nhất trong tất cả hạ nhân trong phòng, nam nhân đi đến, khoé mắt đo đỏ quỳ xuống, “Là tiểu nhân, lão thái gia, lão phu nhân, là tiểu nhân phụng mệnh tam gia mỗi ngày bỏ giải dược vào nước trà của ngài, tam gia... Tam gia không chỉ đến nhìn qua một lần, tam gia luôn để tiểu nhân lén lút ghi lại bệnh tình của ngài, chỉ sợ rằng ngài không còn.”

Thân thể lão thái gia đổ về sau, trong mắt tràn đầy vui mừng, sau đó cười ra tiếng, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 118: Dạy Dỗ Nghiệt Tử

Không có ai cản lão thái gia.

Lão phu nhân càng không kìm nén được, vừa khóc vừa cười lau nước mắt.

Trang Thư Tình hiểu được, lão thái gia từ trong thất vọng tột độ lại đột nhiên biết được trong ba đứa con trai vẫn còn một đứa có tâm báo hiếu, nghĩ mọi cách bảo toàn tính mạng của cha mình, lão thái gia đương nhiên là vô cùng cao hứng.

Vỗ vỗ bả vai Thanh Dương Tử hỏi, “Độc đã được giải chưa?”

Thanh Dương Tử tiếp tục lấy một giọt máu từ đầu ngón tay của lão thái gia để xem xét, “Trước kia lão gia tử không phải trúng loại độc này, sau có người cho ngài giải dược, vì che dấu tai mắt người khác nên đã thay sang một loại độc khác, loại độc này không gây thương hại lớn cho cơ thể, nhưng phần độc lúc trước đưa vào lại chưa được thanh lý sạch sẽ.

Thấy sắc mặt Trang Thư Tình trầm xuống, Thanh Dương Tử vội thu lại mấy lời vô nghĩa, nói thẳng vào trọng tâm, “Ta có thể giải.”

Hạ nhân đang quỳ trên mặt đất nghe vậy vội vàng tiến lên hai tay dâng giải dược, “Tam gia nói không thể để tánh mạng lão gia tử rơi vào trong tay người khác nên vẫn luôn tìm kiếm cách chế tạo giải dược rồi phái người bí mật đi điều chế, bởi vì không biết lúc đó lão thái gia trúng độc nhiều hay ít nên có thể độc sẽ vẫn còn tồn dư trong cơ thể, nhưng mà tam gia lại sợ đại https://thuviensach.vn

gia và nhị gia biết được nên không dám quá làm quá mức, sợ sẽ tạo ra kết quả xấu.”

Hạ nhân kia đột nhiên quỳ mạnh xuống dập đầu với Trang Thư Tình,

“Đại khái là nửa tháng trước, tam gia đến đây đưa cho tiểu nhân dố giải dược đủ dùng cho một năm, nói nếu trong khoảng thời gian này tam gia không trở về mà đại gia và nhị gia vẫn vô sự thì... thì tiểu nhân phải nghĩ

mọi cách giấu lão thái gia và lão phu nhân đi, chờ tiểu thư đến cứu giúp, tiểu nhân, tiểu nhân từ lúc đó đến này chưa từng thấy qua tam gia, cầu tiểu thư, tiểu thư hãy cứu lấy tánh mạng của tam gia!”

Từng người, từng người lần lượt dập đầu, âm thanh kia vang lên cũng biết dùng rất nhiều lực, Trang Thư Tình nhanh chóng cùng đệ đệ nâng người dậy, “Ta không giúp nhị cữu nhưng không thể không giúp tam cữu.

Đều là người thân, ta tất nhiên sẽ để ý đến sống chết của cữu cữu, Bạch Chiêm, ta nhớ không lầm thì Trần Nguyên nói những chứng cớ kia đều là do tam cữu trình lên, hắn an bày tam cữu ở chỗ nào rồi?”

”Ở phủ đệ của ta. An toàn.”

Trang Thư Tình nhìn hắn cười xán lạn, lại nhìn về phía hai vị lão nhân đang vô cùng kinh hỉ, vẻ mặt Trang Thư Tình mang theo chút đắc ý như

một đứa bé muốn được khen thưởng: “Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, tam cữu không có việc gì.”

Lão phu nhân tiến lên nắm chặt lấy hai tay của cháu gái, dùng sức gật đầu, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, Tam tử và con trai, con gái của nữ

nhi. Nàng cuối cùng có nơi để dựa vào.

”Ngoại tổ phụ, nhị cữu sớm đã bị Bạch Chiêm bắt, cữu cữu... Cũng phải giao cho hoàng thượng ử lý.”

”Đó là lẽ đương nhiên, hiện tại Đổng gia không người gánh vác, trước khi tam cữu con có thể thoát khỏi liên quan trong vụ này, chuyện của Đổng https://thuviensach.vn

gia đều do con làm chủ.”

Trang Thư Tình nghe lão thái gia nói có chút thụ sủng nhược kinh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trụ cột của Đổng gia qua mười mấy năm vô cùng chắc chắn, cho dù sập hơn phân nửa, nhưng phần dư lại cũng không phải người bình thường có thể so sánh, đem nhà này giao cho nàng?

Lão gia tử nhìn về phía cháu gái, trong lúc bất giác, nàng đã gánh lên rất nhiều chuyện, lại có chút tiếc nuối vì nàng sinh ra là nữ nhi, nếu là nam nhi... Thư Hàn cũng rất tốt. Có một tỷ tỷ luôn suy nghĩ cho đệ đệ, dùng tất cả phương pháp dẫn dắt hắn đi theo con đường tốt nhất, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng, chỉ tiếc lúc này Thư Hàn vẫn còn quá nhỏ.

”Đổng gia đã sớm thối rữa từ bên trong, mấy năm trôi qua không biết còn mấy ai sạch sẽ, hiện nay cần phải có người quyết đoán ngoan tay, khoét xuống tất cả những chỗ sâu mọt, nên cắt thì cắt, nên chặt thì chặt, chỉ cần có thể bảo trụ được một chút nguyên khí cũng có thể từ từ xây dựng lại, nếu như không, Đổng gia chắc chắn sẽ không thể đứng lên nổi.”

Lão gia tử cười khổ nói: “Đổng gia hiện tại, giao vào tay ai cũng không tốt bằng đưa nó cho con, nhân cơ hội này cũng nên chỉ dạy một chút cho Thư Hàn, chỉ đọc sách xuông thôi thì không thể hiểu được.”

Trang Thư Tình hiểu ý của lão gia tử, giao cho nàng, vì có thể thông qua nàng mượn chút sức lực từ Bạch Chiêm, đây là đường ra duy nhất của ĐỔng gia, cắt bỏ những nơi thối rữa mới có thể phát triểu về sau.

”Cũng không phải là không được, nhưng mà ngoại tổ phụ, ta không hề

có bất kỳ cảm tình với những người khác trong Đổng gia, đến lúc đó ngài đừng chê cháu gái xuống tay quá nặng, không niệm nhân tình, nói thực ra, thứ nhân tình này, vốn là không có.”

Lạo gia tử chỉ có thể cười khổ, “Vì vậy ta mới muốn giao cho con, ta đã già, đã không còn quyết đoán như trước.”

https://thuviensach.vn

”Bọn họ không dám không nghe con.”

Lời này, có rất nhiều ẩn ý trong đó, Trang Thư Tình làm như không có nghe hiểu, “Bảo Châu.”

”Vâng, tiểu thư.”

”Nói cho Trần Nguyên, trói Đổng Minh Húc lại giao cho... giao hắn cho ai?”

Trong mắt Bạch Chiêm xoẹt qua ý cười, “Trần Nguyên sẽ tự biết.”

”Bảo Châu, đi truyền lời.”

”Vâng.”

”Nam Châu, ngươi đi tìm Tam Tử, để hắn đến hỗ trợ đến sắp xếp từng người lớn nhỏ trong Đổng gia, bất luận là ai, cũng phải đem tất cả đào ra, những hạ nhân mang tội lớn thì ném đến quan phủ xữ lý theo luật lệ Đại Chu, nhất là những quản sự trong phủ, một người cũng không tha, tội không đáng chết thì xử phảt theo quy củ trong phủ, còn dư lại thì trước mắt để đó, chờ tam cữu về nói sau, có công lưu lại, không công nhưng vô tội thì thả đi, chờ chuyện này trôi qua, hạ nhân trong phủ đều thay mới một lượt.”

Câu nói kế tiếp Trang Thư Tình muốn nói cho hai vị lão nhân nghe, hai người chỉ gật đầu, không nói lời nào.

”Đi thôi.”

”Vâng.”

Lúc này, Đổng Minh Húc đã nghe được lời Bảo Châu chuyển đạt tới, hắn không dám tin trừng lớn mắt, thanh âm bén nhọn từ trong cổ họng phun ra,“Trang Thư Tình, ngươi là một kẻ khác họ, sao lại dám vung tay múa chân trước mặt Đổng gia, cút đi, Đổng gia...”

https://thuviensach.vn

Lời còn chưa dứt, cằm đã bị Trần Nguyên vặn gãy, trên thực tế hắn còn đang phiền lòng bản thân xuống tay quá chậm, để Đổng Minh Húc có cơ hội nói ra mấy lời kia.

Trang Thư Tình đứng dậy phủi phủi xiêm y, nhìn hai vị lão nhân tươi ười thảm nhiên, “Cháu gái đã thay ngoại tổ phụ giáo huấn hắn.”

Mấy năm này, tình phụ tử đã sớm bị hành động của đứa nghịch tử này mài mòn, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. “Đều giao cho con xử trí.”

Đổng Minh Húc bị người môt trái một phải không chế không thể động đậy, nhìn thấy người đi đến trước mặt lập tức tru gào lên, đáng tiếc không có ai hiểu hắn nói gì.

”Đánh lên mặt hắn, dùng sức đánh.”

Trần Nguyên đã sớm muốn động thủ, lúc này được lệnh lập tức giơ

tay, Trang Thư Tình lại cản lại: “Đừng đánh bằng tay, bẩn, dùng đáy giày.”

”Ý hay.” Trần Nguyên lập tức cởi giày, từng quyền, từng quyền hạ

xuống mặt của Đổng Minh Húc, gương mặt của hắn lập tức sưng đỏ lên, dính đầy đất đá.”

”Ngừng.”

Đổng Minh Húc tức giận muốn ăn sống nuốt tươi Trang Thư Tình, đời này của hắn chưa từng chịu cảnh nhục nhã như vậy, chưa từng!

”Cảm thấy ta quá ngoan độc?” Trang Thư Tình ôm Niệm Niệm tiến lên một bước, người không biết nội tình nhìn thấy chắc đều sẽ cho rằng Trang Thư Tình nàng mới là người ác độc, nghĩ vậy, hình như lại thấy cũng không sai.

https://thuviensach.vn

”Ngươi làm ra những chuyện thiếu đạo đức, không có tình người. Ta không muốn phán xét bất cứ cái gì, ta cũng không phải thẩm phán, nhưng người đã dám hạ độc ngoại tổ phụ, cầm tù nhị vị lão nhân, người làm con như ngươi dám hạ độc thủ, vì cái gì ta không dám? Đánh ngươi một chút thì có sao? Rút da lột gân cũng là tội ngươi phải chịu.

Đổng Minh Đức co rụt lại, không thể tin được chỉ một chút thời gian thế nhưng lại để cho nàng biết được chuyện mà hắn sợ nhất khi để người ngoài biết đến.

”Ta là đại phu, nếu chỉ một mình ta thì để biết được chuyện ngươi hạ

độc thì quả thật không dễ, ngươi cũng sẽ không yên tâm khi cho ta một mình đi gặp nhị lão như vậy, nhưng ngươi không biết là, bên cạnh ta có một người chuyên điều chế độc dược, chỉ cần ngửi mùi, cũng có thể biết được ngoại tổ phụ đang trúng độc gì, không cần dùng giải dược để uy hiếp ta, tam cữu đã sớm đánh tráo độc dược của ngươi, chính vì lo lắng có một ngày ngươi đem chuyện độc dược ra để uy hiếp, không thể tưởng tượng được có phải hay không? Các ngươi ngàn phòng, vạn phòng bao nhiêu năm cũng không ngờ được tam thúc có thể đánh tráo độc dược dưới mí mắt các ngươi, bằng không, ngoại tổ phụ đã sớm bỏ mình từ bốn năm trước, Đổng Minh Húc, người như ngươi, thiên lý khó dung!”

”A ngao nga a ngao nga...”

”Ngươi muốn nói cái gì cũng đều đã muộn, ta không cần biết, Đổng gia cũng không cần quan tâm, mang người đi đi, đây là thái độ của Đổng gia, thỉnh quan phủ nghiêm phải theo pháp luật.”

Những người đi theo Đổng Minh Húc đón khách nhân sớm đã bị

chuyện đột nhiên xảy ra dọa ngây người, đợi đến khi bị mang đi mới phản ứng kịp muốn kêu gào, nghĩ đến kết cục của Đổng Minh Húc ai cũng không thể bình tĩnh, lúc bị kéo ra ngoài còn tận lực giải thích cho bản thân,

“Thư Tình, Thư Tình, ta là vô tội, ta vô tội...”

https://thuviensach.vn

”Ta cũng là vô tội, chuyện không liên quan đến ta.”

”Ta là bị bức, Thư Tình, ta bị bức, ta chưa từng hại đến lão thái gia, ta không có...”

Trang Thư Tình nhìn những người này, đáy lòng lạnh lẽo, là người trong một tộc, nhưng đến khi chuyện lớn xảy ra, tại vạ ập xuống đầu cũng chỉ muốn bảo trụ lại chính mình.

”Có tội hay không ta cũng không thể định đoạt, nếu người nào thực sự

vô tội, thì không có ai có thể oan uổng các ngươi.” Nói xong cũng không thèm nhìn, Trang Thư Tình lập tức xoay người về phòng.

Trước buổi trưa hôm nay, lời đồn về Trang Thư Tình đã bị lan truyền ra khắp mọi nơi.

Hiện tại, sau khi Trang Thư Tình tới kinh đô được một lúc, thanh danh của nàng đã được lan truyền rộng rãi, nàng tàn nhẫn, hành sự quả quyết khiến người người nhớ kỹ.

Sau khi chuyện bị vỡ lở, Đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều bị tước đoạt tài sản, giam lỏng trong phủ, những quan viên tham gia vào chuyện này trong một đêm cả gia tộc đều sụp đổ, chỉ có Đổng gia là chưa có ai xử trí.

Mà lúc này, quan hệ của Trang Thư Tình và ĐỔng gia cũng được truyền ra, một số người cũng ẩn ẩn hiểu được.

Thì ra Trang Thư Tình là con gái của vị Đổng tứ tiểu thư bỏ trốn nhiều năm trước, vừa đến kinh đô nàng liền tiếp nhận quyền chưởng quản Đổng gia, một trần lôi đình giáng xuống, điều động tất cả người của Bạch công tử

xử trí, những quan binh canh gác bên ngoài Đổng gia cũng tận lực phối hợp, nếu ai còn không hiểu rõ sự tình bên trong thì đúng là uổng phí cho những người có đầy đủ hai con mắt.

https://thuviensach.vn

Năm đó tử tiểu thư vứt bỏ vị hôn phu để bỏ trốn khiến bao nhiêu người chê cười, nhưng bỏ trốn sau lại sinh được một nữ nhi như vậy lại giúp cho Đổng gia trong thời kì sụp đổ ngăn được một cơn sóng dữ.

Những chuyện khác không nói, chỉ riêng sự quyết đoán của nàng đã không ít lần được mọi người đề cập.

Đổng gia, thật sự là có phúc.

Hoàng đế ở trong cung, sau khi nhận được tin tức liền mừng rỡ nở nụ

cười, nhìn Ôn Đức nói: “Đây quả là thê tử của Chiêm Nhi, nếu là người khác thì có ai chịu nổi.”

”Lão nô cũng cảm thấy như vậy, người như Trang tiểu thư vậy khó ai có thể xứng đôi, vừa vặn công tử cũng không phải người phàm.”

”Nàng quả nhiên hạ thủ được,“ Hoàng đế dần thu liễm tươi cười,

“Không nghĩ tới Đổng Quân thật sự bị nghiệt tử làm hại, trẫm còn tưởng đám nghiệt tử kia làm ra chuyện lớn như vậy đều là do hắn dung túng, trách không được Trang Thư Tình lại hạ thủ độc ác, nếu là người khác... Ôn Đức, ngươi đến nội kho môt chuyến, chọn mấy loại dược liệu tốt đưa cho Đổng Quân, thay mặt trẫm đến thăm hắn một chuyến, trẫm không đi được, khi hắn làm quan có bao nhiêu ngạo khí, bộ dáng hiện tại nhất định sẽ không muốn để trẫm nhìn thấy.”

”Lão nô tuân chỉ.”

”Mặt khác, để Chiêm Nhi mang theo bảo bối của hắn vào cung dùng bữa tối với trẫm, nói với hắn, nếu hắn không tiến cung trẫm sẽ xuất cung đi tìm hắn.”

Ý trong lời nói là, bữa cơm này nhất định phải ăn, Ôn Đức cười đáp,

“Vâng, lão nô nhất định truyền lời lại.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 119: Đổng Gia Tam Lang

Sau đó, Trang Thư Tình cũng không tiếp tục làm chuyện dư thừa, Đổng gia hiện tại chỉ cần an phận là được, càng làm nhiều sẽ càng sai.

Quan binh canh phòng ở bên ngoài cũng đã lui, đây chẳng khác nàng dang tuyên cáo cho thế nhân, hoàng thượng tán thành cách xử lý của Trang Thư Tình đối với Đổng gia, tất cả mọi người đều rất tự giác ngậm miệng lại.

Trên thực tế thì người khác cũng không thể nói được cái gì.

Đổng gia có ba người con trai, trừ lão tam không biết đã đi đâu thì lão đại và lão nhị đều đã bị áp giải đến quan phủ, sau đó không ngừng có hạ

nhân bị đưa đến quan phủ, qua một canh giờ đã có mười bốn người bị đưa đến, hiển nhiên đây chưa phải phải toàn bộ.

Trong lòng mọi người đều nghĩ, là ai dám nặng tay với gia tộc của mình như vậy? Chẳng lẽ không phải sẽ nghĩ hết thảy biện pháp để bảo vệ, sau đó đẩy những người không quan trọng ra ngoài gánh tội thay hay sao?

Về phần con trai trưởng trong nhà, tuyệt đối không cần phải nghĩ.

Nhưng hành động của Thư Tình lại đi ngược lại với suy nghĩ của bọn họ, nàng ra tay khiến mọi người đều phải nhìn bằng một con mắt khác, cũng rất tin phục.

Một người một ngựa dừng lại trước cửa lớn Đổng gia, nhìn hai chữ

Đổng phủ thật lâu sau đó mới xuống ngựa, từng bước từng bước kiên định nhưng phảng phất lộ ra chút nhẹ nhàng thở phào.

https://thuviensach.vn

Âm thanh xôn xao vang lên ở bên trong, rất nhanh, cửa từ từ mở ra.

”Tam gia!”

”Mạnh bá.”

”Ngài... Ngài đã trở lại, mau mau, lão gia và lão phu nhân vẫn luôn ngóng trông ngài trở về.” Nhận ra được là mình vẫn còn đang ngăn người ở

ngoài cửa, Mạnh bá vội vàng tránh ra, đám người phía sau tiến lên dóng cửa lại, “Trong phủ không đủ nhân thủ, lão nô đưa ngài vào, lão gia và lão phu nhân vẫn đang ở trong viện, đúng, tiểu thư và tiểu công tử đã trở lại, ngài nhanh đi...”

Đang nói chuyện, lại có người áp giải hai hạ nhân ra ngoài.

Trên mặt Mạnh bá không có nửa phần ý cười, nhìn hai người phi một ngụm, “Loại người vong ân phụ nghĩ, đáng đời.”

Áp giải người đến quan phủ là thủ hạ của Bạc Chiêm, gọi là Ngô Thiên, nhìn thấy Đổng Minh Dương liền dừng bước, trên dưới đánh giá một phen. Quay đầu hỏi Mạnh bá, “Người của Đổng gia?”

”Đúng vậy, đây là tam gia của chúng ta.”

Đổng Minh Dương rõ ràng cảm nhận được cảnh giác trong mắt hắn lập tức thối lui. Trong lòng liền sinh ra hảo cảm, chắp tay nói: “Làm phiền.”

”Đều là Trang tiểu thư ra tay, nhưng mà, Đổng gia các người thật không có mấy người sạch sẽ, giống như lời Trang tiểu thư, toàn bộ ung nhọt đều từ đám hạ nhân mà ra, bằng không Đổng phủ to như vậy sợ là ngay cả hạ nhân cũng không đủ dùng.”

https://thuviensach.vn

Nhìn Ngô Thiên nói xong lời liền phủi mông đi mất, Đổng Minh Dương cười khổ không thôi.

”Tam gia, bọn họ đều là người có ân với Đổng gia, nếu như không có bọn họ, Đổng gia sẽ không vì một chút rung chuyển này mà thẳng tay loại bỏ hoàn toàn những hạ nhân này, lời nói tuy có chút không xuôi tai nhưng cũng có ý tốt, ngài đừng để trong lòng

”Ta biết, Mạnh bá đi làm việc đi, ta cũng nên đi thỉnh tội với cha mẹ.”

Càng tiến vào bên trong phòng, bước chân Đổng Minh Dương càng thả chậm.

Nhưng hắn lại cảm thấy, đây là thời điểm yên bình nhất của Đổng gia trong những năm gần đây.

Hắn rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này.

Nguyên tưởng rằng mình còn phải cược đi hết thảy, thậm chí bằng cả

tính mạng mới có thể đổi về được, nhưng hiện tại hắn vẫn bình yên vô sự, Đổng gia cũng đã thoát thai hoán cốt, đang phát triển theo hướng tốt.

Tứ muội muội. Muội sinh được một nữ nhi thật tốt.

”Tam cữu, người đến rồi sao không đi vào,“Cửa viện từ từ mở ra, một tiểu cô nương mặt mang ý cười nhìn hắn, cực kỳ giống Tứ muội năm đó.

Phía sau nàng là một nam nhân và một tiểu nam tử, một trái một phải, đều trong tư thế bảo vệ.

”Trên đường đến đây tam cữu luôn thầm cảm ơn nương của con, cảm ơn muội ấy đã sinh được một nữ nhi rất tốt, cũng đang nghĩ nên như thế

nào để cảm ơn những việc mà con đã làm vì Đổng gia, nhưng khi nhìn thấy con ta liền nghĩ, những ngày tháng các con lưu lạc bên ngoài đã quá cực https://thuviensach.vn

khổ, cho dù chúng ta tìm mọi cách để bù đắp cũng không thể bù đắp được hết những thiệt thòi các con đã từng đối mặt, giờ là lúc chúng ta nên để con cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình.” Đổng Minh Dương bước vào trong viện, một thư sinh nhã nhặn khi cười rộ lên vô cùng dễ nhìn, “Có phải hay không?”

Hốc mắt Trang Thư tình đột nhiên đỏ lên. Nàng nghĩ, năm đó khi mẫu thân là tiểu thư Đổng gia khẳng định tam cữu cũng đối với người ôn nhu như vậy, che trở người như vậy, cũng đã từng dành cho người tình thân vô cùng sâu đậm.

Đáng tiếc, người chưa từng quý trọng.

Nàng sẽ không phạm vào sai lầm của mẫu thân, tầm quan trọng của thân tình với nàng mà nói còn sâu nặng hơn cả tình yêu, nàng tuyệt sẽ

không vì tình yêu mà vứt bỏ thân tình, nếu một người nam nhân chân chính yêu quý nàng cũng sẽ không để nàng phải đối mặt với lựa chọn như vậy.

Tam cữu, là người thân của nàng.

”Vâng.” Trang Thư Tình cười, “Tam cữu, con chỉ cần như vậy.”

Trong lòng Đổng Minh Dương cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, vỗ vỗ đầu nàng, trong lòng thầm nghĩ, ai, đại gia, ngài cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta chứ, ta chỉ xoa đầu cháu gái một chút thôi.

Quay đầu nhìn về phía Thư Hàn, “Thư Hàn, không muốn nhận tam cữu sao?”

”Đương nhiên không phải, tam cữu.”

”Hài tử ngoan.” Đổng Minh Dương liếc mắt nhìn Bạch Chiêm, mang theo ý trêu ghẹo nhìn cháu gái, “Vị này, ta nên xưng hô như thế nào đây?

https://thuviensach.vn

Gọi cháu rể, có phải quá sớm không?”

Bạch Chiêm lập tức nhìn Đổng Minh Dương càng thêm vừa mắt, hảo cảm cũng lập tức tăng cao: “Sớm hay muộn thôi, gọi ta một tiếng Chỉ Cố là được.”

”Tên chữ của ngươi?”

”Ừm, phụ thân đặt.”

Vậy hắn cũng không dám gọi, ít nhất hiện tại không thể, nhưng thấy Bạch Chiêm biểu hiện thân cận cũng khiến hắn rất vui vẻ, đem chuyện xưng hô bỏ qua một bên nói sang chuyện khác, “Đi thôi, ta cũng nên đi gặp cha mẹ dập đầu tạ tội.”

Vẫn căn phòng kia, rõ ràng vẫn là những người đó, nhưng cảm giác đã không còn ngột ngạt như trước, người cũng không còn căng thẳng cao độ, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái, nhìn người từ cửa tiến vào cũng đều mang theo ý cười.

Đổng Minh Đức liền quỳ xuống trước cửa, bò tới trước giường, từng cái từng cái dập đầu vang lên, nghe âm thanh cũng khiến người cảm thấy đau,“Cha, nương, nhi tử vô dụng, nhi tử... nhi tử...”

Nghẹn ngào, trong lòng Đổng Minh Dương ngàn vạn lần trách cứ

chính mình, nhưng những chuyện hắn làm cho dù dập đầu cả ngàn lần cũng không hết, nói thế nào thì chuyện hắn hạ độc hai vị lão nhân là sự thật, chỉ

bằng điểm này, hắn đã không có mặt mũi nào biện hộ cho mình.

Không bảo vệ được cha mẹ, là hắn vô năng.

”Không thể trách con,muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta không ngoan độc bằng lão đại.” lời nói lão gia tử có chút mỏi mệt, nhưng cũng không thể phủ định rằng tâm trạng hiện tại của hắn rất vui mừng, trừ thê tử, https://thuviensach.vn

không người nào có thể cảm nhận được cảm giác buông tay tưởng chừng như đã thất vọng hoàn toàn với cả ba nhi tử, nhưng khi biết vẫn còn lão tam đang âm thầm bảo vệ bọn họ, hai người đều mừng rỡ như điên, hiện tại bọn họ không dám yêu cần quá nhiều.

Lão phu nhân tự mình đến nâng người dậy, trước kia là hận, là oán, ngay cả liếc mắt cũng không thèm để ý, lần này đánh giá kĩ đứa con trai này một lần mới phát hiện Tam nhi gầy đi rất nhiều, đề phong huynh đệ, cha mẹ trách oán, hắn còn hao hết tâm lực để bảo vệ tánh mạng của cha mẹ, làm sao có thể không gầy.

”Tam nhi, tam nhi, tam nhi của nương... “Lão phu nhân không thể kìm nén khóc lên, không giống như lúc trước chỉ lẳng lặng rơi lệ, mà đau đớn ôm con trai khóc lên thành tiếng.

Trang Thư Tình ngược lãi nhẹ nhàng thở ra, khóc là tốt rồi, cảm xúc của ngoại tổ mẫu kìm nén quá lâu, khóc lớn một hồi phát tiết ra cũng tốt.

Đổng Minh Dương vội vàng lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống của mẫu thân, không biết là an ủi chính mình hay an ủi mẹ ruột, “Đã qua, đều đã qua, mọi chuyện rồi sẽ tốt, Đổng gia cũng sẽ tốt hơn...”

Giữa một mảng tiếng khóc, Trần Nguyên vôi vạng đứng ở bên ngoài bẩm báo, “Công tử,Ôn công công đến.”

Bạch Chiêm đi đến cửa nhìn thoáng qua, không nhìn thấy người.

Trần Nguyên nhanh chóng giải thích, “Thuộc hạ đi trước bẩm báo, hắn vẫn còn ở phía sau.”

Người trong phòng đều nghe được, vì vẫn còn lo lắng cho lão phu nhân nên không kịp thay đổi xiêm y, chỉ có thể sửa sang lại một chút, tận lực để bản thân không mất lễ nghi.

https://thuviensach.vn

Ý Ôn công công muốn chuyển đạt lúc này vô cùng quan trọng với Đổng gia.

Chỉ khi hoàng thượng chịu bỏ qua thì chuyện này Đổng gia mới có thể

trôi qua trong yên bình, bằng không Đổng gia chỉ có thể tiếp tục rút gân lột gia cho đến khi hoàng thượng vừa lòng.

”Thư Tình, Thư Hàn, tỷ đệ hai con ra bên ngoài nghênh đón đi.”

”Không cần thiết, ở trong này là được.” Bạch Chiêm dẫn đầu ta cửa, hắn không thích những trường hợp ủy mị như là khóc giống lúc này, nếu không phải Thư Tình còn ở trong phòng hắn sớm đã ra ngoài.

Trong quan niệm của hắn, chỉ có người vô dụng mới rơi nước mắt, người giả chân chính sẽ không để cho bản thân có cơ hội để khóc, tuy nhiên, Thư Tình là ngoại lệ, nước mắt của Thư Tình với hắn mà nói còn lợi hại hơn cả vũ khí đã qua đặc chế.

Ỗn Đức tiến vào liền giật mình, bước chân cũng nhanh hơn, không đợi người ĐỔng gia lên tiếng chào hỏi đã cúi người hành lễ với Bạch CHiêm,“Lão nô tham kiến công tử.”

”Miễn, tới gặp ta hay tới vì Đổng gia?”

”Lão nô phụng mệnh hoàng thượng đến thăm Đổng đại nhân, tiện thể

cũng chuyển lời của hoàng thượng đến công tử.”

”Nói.”

”Vâng, hoàng thượng nói buổi tối chờ ngài và Trang tiểu thư cùng nhau dùng bữa tối, nếu như ngài không đến, hoàng thượng sẽ xuất cung đến tìm ngài.”

”Vậy cứ để...”

https://thuviensach.vn

”Chúng ta sẽ đi, Ôn công công.” Trang Thư Tình cười trả lời, nhìn về

phía Bạch Chiêm lại hoàn toàn không khách khí, hoảng thượng sủng Bạch Chiêm vì Bạch Chiêm là con của hắn, hoàng thượng nguyện ý dung túng, nhưng trong đó không nhất định sẽ bao gồm cả nàng Bỏ qua thân phận không nói, dù sao đối phương cũng là trưởng giả, lại là phụ thân của Bạch Chiêm, nàng đi bái kiến cũng là điều nên làm.Nhưng mà nàng cũng không thể trông cậy nam nhân này có thể suy nghĩ được như

vậy.

Trong mắt Ôn Đức mang theo ý cười, khom người xác nhận, phảng phất như không thấy ủy khuất và không đồng ý trong mắt công tử

”Vậy lão nô đi thăm Đổng đại nhân.”

Đổng Minh Dương vội tiến lên một bước, “Ôn công công thứ lỗi, gia phụ không thể xuống giường, chỉ có thể nhọc ngài đến trước giường bệnh.”

”Đây là lẽ đương nhiên, hoàng thượng vẫn quan tâm đến lão đại nhân.”

”Nhọc hoàng thượng, chuyện của Đổng gia thật sự là...”

Hai người vừa nói vừa đi vào trong phòng, Trang Thư Tình thấy vậy mới hạ giọng với Bạch Chiêm, “Không thích tiến cung?”

”Ân, không muốn gặp mặt những người bên trong.”

Trang Thư Tình vẫn luôn chú ý, tận lực không để Bạch Chiêm luôn suy nghĩ cho nàng tất cả mọi chuyện, nhưng việc này, thật sự không thể làm theo tâm ý hắn.

Nắm chặt cổ tay hắn, Trang thư Tình ôn nhu giải thích, “Nhưng hôm nay chỉ có chúng ta, người không chỉ là hoàng thượng mà còn là phụ thân https://thuviensach.vn

của chàng, không có đạo lý nào mà vãn bối lại để trưởng bối đến gặp mặt, nói không chừng phụ thân chàng sẽ vì vậy mà không thích ta, không phải chàng luôn hi vọng chúng ta có thể hòa hảo ở chung hay sao?”

Bạch Chiêm hoàn toàn không để những thứ này vào mắt, những nghe Thư Tình nói cũng hiểu được một chút trong đó, miển cưỡng gật đầu nói:

“Chúng ta tiến cung đi, sau đó nếu hắn muốn gặp tiếp thì đến phủ đệ của ta, trong hoàng cung có mùi khó ngửi.”

Dùng mùi khó ngửi để hoàng cung thích hợp sao? Trang Thư Tình không biết nói gì cho phải.

”Người sống ở nơi này cũng không phải đều sạch sẽ, bẩn.”

”Chàng nói khó ngửi ý là như vậy?”

Bạch Chiêm nhíu mày, “Dù sao chính là không dễ chịu.”

Trang Thư Tinh rốt cuộc cũng không tiếp tục khó xử hắn, “Được rồi, vậy về sau chúng ta ít đi lại.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 120: Không Phải Cứ Họ Đổng Thì Sẽ Nhận Thân Thích Ôn Đức không nán lại lâu,chuyển đặt tâm ý hoàng thượng sau lại an ủi vài câu liền ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người đang nói chuyện trên mặt không khỏi mang theo ý cười, lúc nói chuyện cũng mang theo chút hiền hòa, “Thời gian không còn sớm, mong công tử và tiểu thư đừng để hoàng thượng đợi lâu.”

Trang Thư Tình đang muốn đáp ứng, chợt nghe Bạch Chiêm nói: “Chỉ

gặp một người là phụ thân, những người không liên quan đừng để ta gặp được.”

Ôn Đức lập tức nhớ tới năm đó khi công tử mới về hoàng cung, gia yến lần đó, hoàng thượng tuy rằng hảo tâm, muốn mọi người biết ngài ấy có bao nhiêu coi trong nhi tử mới nhận về, nhưng chính bởi sự long trọng này đã khiến cho tất cả hoàng tử đều sinh ra mâu thuẫn, công tử cũng không phải người chịu nén giận cho qua, đương nhiên là lập tức trở mặt khiến mọi người đều ngồi đó ai cũng không có sắc mặt tốt, sau đó liền phủi mông chạy lấy người, từ đó về sau hoàng thượng không thể thấy người ở

hoàng cung, mỗi năm đến ngày giỗ của Bạch phu nhân mới đến Hội Nguyên Phủ một chuyến.

Vì vậy, ý trong lời của công tử hắn nghe, cũng hiểu rõ ràng, nhịn cười nói:“Công tử yên tâm, hoàng thượng sẽ không để những người đó tới làm ngột ngạt không khí.”

Bạch Chiêm hừ một tiếng, nhớ tới nơi kia, lòng liền tràn đầy mất hứng, “Muốn ăn đồ ăn nóng.”

https://thuviensach.vn

”Vâng, công tử còn có gì phân phó?”

Bạch Chiêm nghĩ nghĩ, vẫy tay, “Trở về đi.”

”Vâng, lão nô cáo lui.” Sau đó cũng hành lễ với Trang Thư Tình, lúc này Ôn Đức mới rời đi.

Trang Thư Tình nhịn cười thật khổ, nam nhân này, rõ ràng chính là đang làm nũng với hoàng thượng!

”Thế nào?” Bạch Chiêm không hiểu nhìn nàng.

Ho một tiếng, Trang Thư Tình hỏi, “Đồ ăn nóng là sao? Đồ ăn trong hoàng cung đều lạnh sao?”

”Một đồng quy củ, chờ đến khi đưa cơm lên bàn thì so với đồ ăn lạnh cũng không khác gì lắm, còn không ngon bằng đầu bếp trong phủ nàng.”

”Dụ nương tử biết chàng khen thức ăn nàng ấy làm chắc chắn sẽ rất cao hứng.” Nhưng ngự trù trong hoàng cung sẽ khóc! Trang Thư Tình nhìn Đổng Minh Dương ở bên cạnh không nói gì cười cười, “Tam cữu, chúng con chuẩn bị phải tiến cung, chuyện trong nhà... Đúng rồi, Tam thẩm và mọi người đâu?”

”Trước khi ta chuẩn bị trình lên chứng cứ đã đưa mọi người về nhà mẹ

đẻ, ngài mai ta đến đón mọi người trở về, Đổng gia lúc này cũng cần nàng ấy hỗ trợ một số việc, con không cần nghĩ nhiều, phụ thân đã giao Đổng gia cho con, nơi này do con làm chủ, tam thẩm của con cũng đã quen với tình huống trong tộc, có một số việc nàng ấy có thể giúp con một tay.

”Tam cữu, con đến kinh đô vì bệnh dịch lần này, sự tình đã không thể

trì hoãn, Đổng gia con cũng không có nhiều thời gian để quản, cữu cữu mau đón tham thẩm về đi. Chuyện trong nhà đều phải nhờ mọi người rồi, có mọi người ở đây, cháu ngoại ta sao có thể quản chuyện của Đổng gia.”

https://thuviensach.vn

”Thư Tình...”

”Riêng chuyện lần này ta sẽ không lưu tình với bất luận người nào, đích cũng vậy mà thứ xuất cũng vậy, chỉ cần có tham gia đều sẽ bị đưa lên quan phủ, để bọn họ nghiêm xử theo luật, Đổng gia là gia tộc đã tồn tại nhiều năm, người nhiều không thiếu. Hiện không biết bao nhiêu người đang thầm mắng ta tâm ngoan thủ lại, ta cũng không cần những thứ này, nhưng tuyệt sẽ không để bọn họ thoát tội. Đổng gia hiện tại, tốt nhất là cụp đuôi giấu tài, đợi thời cơ lần nữa quật khởi, ta hi vọng, trong mấy ngày tỷ

đệ chúng ta ở lại kinh đô, người Đổng gia, dừng nên có bất kỳ động tác nhỏ

nào, không phải cứ ai họ Đổng là ta sẽ lập tức đi nhận thân thích.

”Nếu như cháu gái còn tiếp tục nắm quyền ở Đổng gia không buông, bọn họ sợ là sẽ đến gặp mặt thân thích hòng trốn tội. Ta cũng không muốn bị người khác xem nhẹ, tam cữu, người không cần nói nữa, kỳ thựa cháu gái cũng không muốn quản chuyện này,. Lúc đó nhận quyền cũng là do bị

Đổng... đại cữu chọc tức. Tam cữu đến vừa lúc, chuyện Đổng gia bây giờ

giao cho cậu quản, mặt khác co cũng lo lắng ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu mềm lòng, chỉ dơ cao đánh khẽ, nếu như vậy Đổng gia này sẽ vẫn giống như lúc trước, nói thật, cháu gái cũng không muốn nhấc lên quan hệ với Đổng gia, thứ cháu gái muốn chỉ là thân tình, nếu người thân có việc ta cam tâm tình nguyện vì đối phương mà trả giá, nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương cũng thực sự coi ta là người thân, nếu không, ta tình nguyện chỉ

có một đệ đệ là Thư Hàn cũng không nhận bất kì người không liên quan nào, tam cữu, yêu cầu của cháu gái kỳ thực cũng không cao, có phải hay không?”

Đúng vậy, không cao, mà vô cùng cao, ở trong gia tộc lớn như bọn họ, chỗ nào có thể tìm ra được thân tình thuần túy, Đổng Minh Dương cười khổ, cháu gái này quả thực quá cường thế, hoặc nói là nàng quá thuần túy, người như vậy khó có được, nhưng nếu có thể nhận được chân tâm của nàng, vậy cũng là một hạnh phúc.

https://thuviensach.vn

Người như nàng vậy, cả đời không cần lo lắng có người sẽ đâm sau lưng mình một đao, làm người dù cho ngươi gặp rủi ro, dù tất cả mọi người vứt bỏ ngươi, nhưng nàng sẽ vẫn đem hết toàn lực cuối cùng ra giúp đỡ

ngươi.

”Không muốn gọi hắn là đại cữu thì đừng gọi, không cần miễn cưỡng chính mình.”

”A?” Trang Thư Tình trừng mắt nhìn, tam cữu, có phải cữu cữu nói sai trọng điểm rồi không?

Đổng Minh Dương cúi đầu cười, “Ý của con ta hiểu, nhưng còn những người khác ta không dám cam đoan, ta nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm của một người cữu cữu, nếu ai dám dơ tay chỉ trích con con liền chặt tay bọn họ, đưa tay trái thì chặt tay trái, đưa tay phải thì chặt tay phải, không cần lưu tình.”

”Có lời này của tam cữu là được rồi, mấy ngày này con sẽ ở phủ đệ

của Bạch Chiêm, nhưng còn Thư Hàn, đệ ở lại Đổng gia đi.”

”Tỷ tỷ!”

”Chuyện của tỷ đệ không giúp được, đi theo cũng vô dụng, không bằng đi với tam cữu, nhìn cữu cữu xử lý mọi chuyện như thế nào mà học hỏi, có đôi khi tỷ cũng không phải người tốt, nếu đệ giống như ta, về sau ta sẽ lo lắng.”

Đứa bé khi còn nhỏ không thể rời khỏi mẫu thân, sau này lớn lên không thể mất đi phụ thân, có một số phẩm chất riêng, chỉ có thể học từ

phụ thân.

Trang Trạch Lương không phải tấm gương tốt, nàng cũng không trông cậy vào người cha như hắn có thể phát huy được tác dụng của mình, muốn https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn đi học hắn, nàng thà để đệ ấy trở thành người vô tài, nhưng cái đức cốt lõi phải giữ được.

”Tỷ là tỷ tỷ tốt.”

Trang Thư Tình cười, “Nói lời dễ nghe cũng vô dụng, tỷ tỷ đã quyết định.”

”Tỷ tỷ!”

”Làm nũng càng vô dụng.”

Trang Thư Hàn đen mặt, hắn đâu có làm nũng!

Đổng Minh Dương nhìn nở nụ cười, đem cháu trai kéo đến bên người,

“Đi thôi, trong khoảng thời gian này để Thư Hàn theo tam cữu, đến lúc đó Thư Tình con đừng đau lòng.”

”Dù sao thì so với về sau để người ta lừa còn tốt hơn nhiều.” Trang Thư Tình không để ý tới gương mặt đen thui của đệ đệ, “Cháu gái đi cáo biệt với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.”

Cuộc nói chuyện bên ngoài hai vị lão nhân đều ngeh rõ ràng từng chữ, trong khoảng thời gian này trừ những tiếng hít khí của lão phu nhân thì cũng không có lời nào, ngoại tôn nữ quá xuất sắc khiến bọn họ đau lòng, một người khi sinh ra không phải đều có thể hiểu biết mọi chuyện, con người càng ưu tú, cái giá phải trả sau lưng sẽ càng lớn. Không biết nàng làm thế nào để buộc bản thân trưởng thành được như hiện tại.

Mọi người đều đi vào.

Trang Thư Tình theo thói quen tiến lên bắt mạch, so với lúc trước thì mạch tượng đã có chút biến hóa, đang từ từ chuyển tốt.

https://thuviensach.vn

”Ngoại tổ phụ, y thuật của cháu gái không thích hợp với tình huống của người, chờ sau khi độc đã được giải hết, ngài nên mời hai đại phu về

điều dưỡng lại thân thể như vậy thân thể của ngài mới có thể từ từ tốt lên, trong quá trình có thể chậm một chút, nhưng không cần sốt ruột, mấy năm nay độc không gây hại đến cốt lõi cơ thể, nhưng dù sao cũng phải dưỡng tốt mới có thể linh hoạt như trước, mấy ngày tiếp theo cháu ngoại sẽ phải giải quyết vấn đề dịch bệnh, tạm thời không biết hoàng thượng sẽ phái cháu ngoại đi đến từng phủ thành hay, nhưng mà chỉ cần cháu ngoại còn ở kinh đô sẽ nhất định thường xuyên đến thăm hai người.”

”Chính sự quan trọng hơn, không cần lo lắng cho chúng ta, chuyện của Đổng gia đã khiến con vất vả, sau này ta sẽ để bọn họ an phận một chút, không gây thêm phiền toái cho con.”Lão gia tử vô vỗ tay của cháu gái,“Nhiều chuyện con không thể tự mình chống đỡ, đáng tiếc Đổng gia hiện quá đổ nát, không thể trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ cho con, sao có thể để con phải bận tâm thêm nữa.”

”Người dưng nói như vậy, con rất vui khi lúc ngoại tổ phụ cần có thể

ra tay giúp dỡ, chứ không phải chỉ có thể đứng nhìn bất lực.” Trang Thư

Tình cười, “Cháu gái nếu không tận lực, chỉ sợ tối về nương sẽ nhập mộng mắng cháu gái, nương người vẫn luôn nhớ hai vị lão nhân các ngài, tuy nương không nói nhưng cháu gái biết, chỉ là bây giờ nương không thể trở

về.”

Nghĩ đến nữ nhi đã đi sớm, lão phu nhân liền rơi nước mắt, “Lúc nương con rời nhà đi ta đã biết nó sẽ không về được, tính của nương con là vậy, cho dù tốt hay xấu, một khi nó đã chọn lựa thì sẽ chấp nhận, ta chỉ

muốn con bé sống tốt, cho dù ngày qua không được hài lòng cũng không sao, cho dù chỉ cần ở trong nhà quản việc, cho dù cuộc sống không quá khá giả cũng sẽ không phải đến nước đoản mệnh như vậy, sao nương con có thể

nhẫn tâm khiến chúng ta thành người đầu bạc tiễn kẽ đầu xanh, nếu con bé https://thuviensach.vn

dám đến mắng con, con nói nó đến tìm ta, ta mới là người nên mắng cho nương con một trận.

Trang Thư Tình vội tiến lên lau lệ cho ngoại tổ mẫu, bất đắc dĩ nói:

“Là con nói sai rồi, con không nên nhắc tới nương, mấy năm nay tổ mẫu đã không ngừng khóc, mắt của ngài không còn tốt, đừng khóc nữa, lúc trước ngài khóc bao nhiêu thì đến giờ phải cười bù lại, chúng ta sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp, những chuyện trước kia đã là quá khứ, những người khiến nương phải đau khổ cháu gái đã xử lý bọn họ, một người cũng không tha, toàn gia Trang Trạch Lương kia đều đã bị Bạch Chiêm ném vào quặng sắt làm việc, mấy năm tiếp theo đừng nghĩ đến chuyện trở về, nương nếu biết nhất định sẽ cao hứng.”

Lão phu nhân nâng lên khuôn mặt đẫm lệ, trợn mắt há mồm nhìn cháu ngoại, “Con... con đưa Trang Trạch Lương đưa đi lấy quặng?”

”Vâng, để hắn thảnh thơi hắn không muốn, chuyện lời đồn lần này hắn cũng có một chân, đã không yên phận thì cháu gái tạo việc cho hắn làm.”

Lão phu nhân theo bản năng nhìn về lão gia tử, lão gia tử lại cười, chỉ

là đã lâu không cười nên gương mặt có chút mất tự nhiên, “Làm rất tốt, việc con làm cứ làm nhưng đừng nói cho bất kì ai, miễn để bọn họ lên án.”

”Vâng, là Bạch CHiêm cho người đưa đi, không ai biết là đưa đi đâu.”

Trang Thư Tình nhìn sắc trời đã không còn sớm, vội đứng dậy nói: “Cháu gái phả tiến cung một chuyến, có chuyện gì thì tùy thời đều có thể cho người của Bạch Chiêm đến phủ truyền lời, Bạch Chiêm, chàng lưu lại một số người ở đây để hỗ trợ Đổng gia một chút.”

”Ừm.”

Còn phải đi đổi một thân xiêm y,Trang Thư Tình cũng không tiếp tục lưu lại.

https://thuviensach.vn

Đổng Minh Dương đưa người ra cửa, nhìn hai người một trước một sau bước lên xe ngựa, nghĩ đến chuyện hôm nay trong lòng cảm thấy thoải mái một chút.

”Mạnh bá, đóng cửa từ chối tiếp khách.”

”Vâng, tam gia.”

Lại trở lại phòng của cha mẹ, hạ nhân đều thức thời lui đi ra ngoài, một nhà ba người trầm mặc hồi lâu, Đổng Minh Dương mới mở miệng.

”Đại ca không có khả năng thoát tội, nhị ca cũng giúp một tay trong đó, con không muốn khiến đại ca cảm thấy con muốn cùng hắn tranh đoạt Đổng gia, nên vẫn luôn không quản đến chuyện trong nhà, vì vậy đại ca đối với con cũng coi như coi trọng, bởi vì con vẫn luôn mặc kệ mọi việc nên những biến hóa trong con không thể trước cảm giác được, sau này đại ca phái con trai đi làm một chuyện Tam nhi vẫn chỉ cho rằng đại ca là đang cố

kị, muốn để con rời đi kinh đô một đoạn thời gian, sau đó con cũng liền thuận theo ý của hắn, chờ khi con cảm giác được không thích hợp thì hết thảy đều đã quá muộn.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 121: Tiến Cung

Đổng Minh Dương nhắm mắt lại, phảng phất như trở về mấy năm trước, hắn một thân phong trần mệt mỏi trở về nhà nhìn thấy một vị huynh trưởng hoàn toàn khác, cùng với tất cả gương mặt xa lạ trong phủ.

”Lúc đó đại ca đã hoàn toàn chưởng quản Đổng gia, thậm chí hắn còn không thèm giấu giếm chuyện cha bị trúng độc, lúc ta ta chỉ cần có một chút hành động không ổn thì lập tức tánh mạng sẽ khó giữ, nhưng khiến ta cố kị hơn cả là tứ hoàng tử, người đứng đầu thao túng hết thảy, đại ca ta đã bắt tay với tứ hoàng tử, không phải ta không có có cơ hội để lật đổ âm mưu của bọn họ, nhưng nếu như muốn đối kháng với hoàng tử, ta không có nửa phần nắm chắc, vào thời điểm đó ta căn bản không còn lựa chọn nào khác.”

Nuốt nước miếng một cái, phảng phất như đang xua đi tâm tình chua xót lúc đó, Đổng Minh Dương tiếp tục nói: “Ngay từ đầu đại ca và nhị ca cũng không tin tưởng ta, phòng ta vô cùng chặt chẽ, ta phải dùng thời gian gần một năm mới có thể tìm hiểu được một chút về độc dược, những năm qua cha cũng nhận thức không ít người, may nắm là trong đó có một người có thể hỗ trợ ta tìm được giải dược, sau đó thỉnh cầu hắn điều chế thêm một loại độc dược có phản ứng tương tự nhưng không hề ảnh hưởng đến cơ thể, còn lại ta chỉ cần chờ cơ hội tráo đổi với loại độc dược của đại ca, sau đó đem dược đưa cho A Giao, để mỗi ngày hắn bỏ thêm vào nước trà của cha.”

”May mắn ta vẫn vẫn luôn biểu hiện không sai, đại ca cũng dần thả

lỏng cảnh giác với ta, để ta có thể tham dự càng nhiều chuyện trọng yếu, sau đó ta có cơ hội nắm giữ dược rất nhiều chứng cứ, khi nghe nói người https://thuviensach.vn

của Bạch công tử đang đại náo kinh đô, hoàng thượng đã phái Ôn công công đi điều tra mọi chuyện, ta liền biết thời cơ đã tới, đem tất cả chứng cứ

ta có được toàn bộ giao đến phủ đệ của Bạch công tử, lúc đó ta đã nghĩ sẽ

không còn mạng trở về, cho dù tứ hoàng tử thế nhược, nhưng cũng sẽ

không dễ dàng bỏ qua cho ta, nhưng khi người của Bạch công tử biết ta là ai sau liền giữ ta lại Bạch phủ, lúc đó ta chỉ nghĩ là bọn họ không tin ta, sau này nghĩ lại mới thấy bọn họ là đang bảo vệ ta, nếu không có Thư Tình, Đổng gia chúng ta sợ là sẽ hoàn toàn xóa sổ khỏi kinh đô, hiện tại cho dù thương gân động cốt, so với kết cục kia đã tốt hơn rất nhiều.”

Một hơi liền kể hết khổ sở mấy năm qua. Lão gia tử sao có thể không biết, trong tình huống khó khăn ấy Tam Nhi vừa tìm mọi cách để bảo vệ

bọn họ, còn phải đồng thời để phòng mọi nơi là đã có bao nhiêu khó khăn.

”Vất vả cho con, con cũng đừng quá tự trách, nếu không có con, cha cũng đã sớm đi gặp liệt tổ liệt tông Đổng gia...” Trên mặt lão gia tử hoàn toàn đạm mạc. “Nếu đã có tội thì một người cũng không thể lưu tình bỏ

qua, cứ theo như cách Thư Tình xử lý mà an bày mọi chuyện đi, cho dù Đổng gia chỉ còn một mình ngươi cũng cũng đủ rồi.”

”Nhi tử sẽ không lưu tình, tình huống lúc đó sợ là cha và mọi người không biết, nhưng cho dù có người đã phát giác sự tình không thích hợp cũng coi như không nhìn thấy, một đám người đều chỉ lo cho cái lợi trước mắt, người như vậy, ta không bao giờ thủ hạ lưu tình, chỉ là... cha, người nhà hai phòng của đại ca và nhị ca phải xử lý như thuế nào?”

”Nhưng ai tham dự đều đưa đến quan phủ, mấy đứa nhỏ cũng nên cho đi học quy củ, mời vài tiên sinh đến dạy bọn nhỏ những gì chúng nên học, không cho phép bước ra cửa một bước, nếu như ai không phục, cho bọn họ

ra ở riêng.”

Vào thời điểm này nếu như ra ở riêng sẽ không chiếm được nữa phần ưu việt, chỉ cần người hơi có chút đầu óc đều sẽ không động ý niệm này, https://thuviensach.vn

Đổng Minh Dương minh bạch ý của phụ thân, “Vâng, nhi tử đã biết.”

”Đừng quản chuyện của Tình nha đầu, trước mắt cứ xử lý tốt chuyện của Đổng gia, đừng khiến Đổng gia trở thành gánh nặng của con bé, Thư

Hàn cần phải học nhiều thứ, mẫu thân không còn nhưng có cậu, người Thư

Hàn có thể học hỏi chỉ có con, ý của Tình nha đầu chắc cũng là như vậy.”

Đổng Minh Dương giật mình, trong lòng vô cùng chua xót, “Tình Nhi, cũng chỉ mới mười lăm tuổi...”

”Một đứa nhỏ không cha không mẹ, lại còn có một đệ đệ phải chiếu cố, Tình nha đầu không thể không trưởng thành sớm, những thứ khác chúng ta không thể giúp, đồ cưới của Thư Tình cũng nên bận tâm môt chút.” Lão gia tử quay đầu nhìn lão thê, “Việc này nhờ bà.”

”Đương nhiên là phải do ta phụ trách. Năm đó không thể khiến Uyển Như gả đi thật tốt, đồ cưới của Tình Nhi ta chắc chắn không thể qua loa.”

Đề tài từ từ chuyển biến tốt hơn. Bên kia, Trang Thư Tình và Bạch Chiêm đã bắt đầu hướng về phía hoàng cung.

Bạch Chiêm ngay cả xiêm y cũng không đổi, nhưng Trang Thư Tình vẫn kiên trì chuẩn bị tốt, nàng muốn để lại ấn tượng tốt với công công(*) tương lai

(*) công công: cha chồng

Xe ngựa tiến vào từ cửa cung, lệnh bài sáng loáng, xe ngựa hiên ngang đi vào trước mặt thị vệ.

Chuyện như vậy hoàn toàn không hợp quy củ, nhưng không người nào dám ngăn cản, hơn nữa hoàng thượng cũng đã truyền lời xuống, cho dù có người đang thầm oán nhưng không ai dám bàn tán nửa câu.

https://thuviensach.vn

Cho đến khi xe ngựa đi xa mới có người nhỏ giọng nói: “Đại hoàng tử

và tứ hoàng tử đang bị cấm túc, vị này từ lúc xuất hiện đã kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng hết lần này đến lần khác hoàng thượng lại đều khoan dung, chậc, đúng là đồng nhân bất đồng mệnh(*).”

(*)đồng nhân bất đồng mệnh: cùng là người nhưng số mệnh khác nhau Người ta cho dù có kiêu ngạo cuồng vọng cũng không duỗi tay đến nơi không thể đặt tay đến.” Người bên cạnh không chút khách khí sẵng giọng,“Ngươi nếu muốn bất bình thay hai vị kia, thì đến dưới trướng bọn họ làm trâu làm ngựa, chứ đừng mang bọn họ đi so sánh với công tử.”

”Chu Quân, ngươi nói cái gì, sao ta lại không thể nói lời bất bình?”

Chu Quân cũng không nhìn hắn một cái, nói mấy câu với người đến thay ca sau đó liền xoay người rời đi, gia nhập cấm vệ quân ba năm, hắn đã sớm xem hiểu rất nhiều chuyện, đừng nói Bạch công tử không đem vị trí kia đặt trong mắt, nếu như công tử thực muốn chỗ ngồi đó, đám người kia ngay cả chỗ đứng cũng không còn chứ đừng mơ đến chuyện nghĩ cách thiết kế công tử, trong triều không biết bao nhiêu người toàn lực ủng hộ công tử, dù sao thì một người có bản lĩnh để cuồng vọng còn hơn nhiều so với kẻ

không có chút gì ngoài mang quyền lực đi dọa người.

Bên trong xe ngựa, Bạch Chiêm hoàn toàn không biết chính mình là nguyên nhân châm ngòi cho xung đột giữa hai người, vừa vào hoàng cung hắn liền bắt đầu nôn nóng.

”Khó ngửi muốn chết.”

Trang Thư Tình ngửi ngửi mấy lần, cũng không ngửi thấy mùi gì.

Thật là có mùi, hay là do tâm lý nàng nhìn liền hiểu, Bạch Chiêm hắn thật sự không thích nơi tôn quý nhất thiên hạ này.

https://thuviensach.vn

Vươn tay nắm lấy tay của hắn, Trang Thư Tình nhẹ giọng trấn an, “Ăn côm xong chúng ta liền đi, lúc đi chàng nói với hoàng thượng, về sau chỉ

cần chàng ở kinh đô, mỗi ngày đều hoan nghênh hoàng thượng đến Bạch phủ cùng nhau ăn cơm, ở đó ít quy củ, ta nghĩ hoàng thượng khẳng định cũng nguyện ý đi, người gọi chàng vào cung cũng chỉ vì muốn thân cận với chàng, muốn mọi người biết được địa vị của chàng trong lòng của ngài, đây chính là sự bảo hộ của một vị phụ thân dành cho con trai của hắn, cho dù chàng không cần loại bảo hộ này, nhưng đây dù sao cũng là tâm ý của phụ

thân chàng, chàng chỉ cần nhận là được rồi, chàng ngẫm lại coi trong cung hoàng thượng có bao nhiêu nhi nữ, nhưng ngài lại đối xử bất đồng với chàng, không phải bởi vì thiên vị chàng hay sao? Chàng thường không có ở

kinh đô, quanh năm suốt tháng cũng chỉ gặp chàng mấy lần, lần này vào cung, để hoàng thượng cao hứng một lần, có được không?”

Ôn Đức phụng mệnh đến đón người, vừa lúc nghe được vài câu này, hảo cảm của hắn với Trang Thư Tình lập tức tăng lên rất nhiều, lời nói cho dù vẫn còn khách khí, nhưng lại hơn một phần thân cận, “Công tử, Trang tiểu thư, đến.”

Bạch Chiêm quả thực được trấn an, nếu như nói một nửa nguyên nhân là lời của Thư Tình, vậy nữa kia chính là vì Thư Tình chủ động nắm tay hắn.

Vì vậy lúc ra khỏi xe ngựa, biểu tình của Bạch Chiêm thâm chí còn mang theo một tia cao hứng.

Tỳ nữ và thái giám trong cung đều vô thanh vô tức toàn bộ quỳ xuống.

Hoàng cung chính là nơi như vậy, tâm hoàng thượng thiên hướng về

ai, nhân tâm lập tức cũng toàn hướng về nơi đó, Bạch công tử lại còn là người hoàng thượng sủng ái nhất, nên bọn họ cũng rất quy củ hành lễ

không để có bất cứ thứ gì sai sót.

https://thuviensach.vn

Được Bạch Chiêm đỡ xuống, Trang Thư Tình nhàn nhạt mỉm cười nhìn Ôn Đức, không có biện pháp, đối với lão nhân nàng đều khoan dung rất nhiều, huống chi trong lòng nàng cũng biết, giao hảo tốt với tổng quản đại nhân bên người hoàng thượng đối với nàng trăm lợi chứ không hại.

”Công tử, Trang tiểu thư, mời, bên này.”

Bạch Chiêm liếc nhìn Ôn Đức một cái liền quay đi.

Nghĩ tới lời vừa rồi của Thư Tình, trong lòng hắn liền có chút ê ẩm, hoàng cung không phải nơi tốt gì, mỗi ngày phụ thân đều ở đây, hết đề

phòng cái này lại đề phòng cái kia, còn có rất nhiều chuyện không cử lý xong, hắn ngày qua ngày đều tự tại tiêu dao, bên cạnh còn có Thư Tình mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, so với phụ thân hạnh phúc hơn rất nhiều, hắn hẳn là nên đối tốt với phụ thân một chút.

Vì vậy lúc tiến vào Thánh Tâm điện, thái độ của Bạch Chiêm khiến hoàng đế nhất thời có chút không thích ứng được, phản ứng cũng chậm nữ

nhịp.

Vẫn là Ôn Đức ghé vào tai hắn nói vài câu hắn mới hiểu được chuyện gì xảy ra.

Cái gì gọi là hiền thê, đây không phải ví dụ trước mắt hắn sao, ấn tượng của hoàng đế đối với Trang Thư Tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Hành y chữa bệnh, trị được cá nhân, thẳng tay quyết đoán, muốn thủ

đoạn có thủ đoạn, muốn tài năng có tài năng, nữ tử như vậy mới đúng là con dâu của hắn!

”Dân nữ tham kiến hoàng thượng.”

”Mau đứng lên, mau đứng lên, tương lai dù sao cũng là thê tử của Chiêm Nhi, đều là người nhà, không cần câu thúc, mau ngồi nói chuyện.”

https://thuviensach.vn

Hoàng đế vừa cười vừa để Ôn Đức đến nâng người dậy, nhưng mà Ôn Đức chưa tới gần, Bạch Chiêm đã vững vàng kéo người lên.

”Ôn Đức, ngươi đi ngự thiện phòng phân phó, nói bọn họ xử lý thỏa đáng xong liền đưa đồ ăn tới.”

”Thần tuân chỉ.”

Thấy ánh mắt Trang Thư Tình hiện vẻ tò mò, hoàng đế chũ động giải thích: “Hoàng cung quy củ nhiều, chờ đồ ăn đưa lên chỉ còn chút nóng, ta ăn vài năm đã quen, nhưng tiểu tử này ăn một ngụm liền không ăn miếng thứ hai vì vậy cũng chỉ có thể theo ý hắn.”

Là ta, không phải trẫm, trong lòng Trang Thư Tình càng thêm thoải mái, trong hoàng cung thiếu nhất chính là nhân tình, cho nên hắn mới không đặt mình vào vị trí hoàng đế, chỉ có thể là một vị phụ thân bình thường hắn mới có thể để ý Bạch Chiêm như vậy, không phải hoàng thượng đối với hoàng nhi, mà là phụ thân đối với nhi tử.

Tay giấu bên dưới âm nhéo nhéo Bạch Chiêm mấy cái Bạch Chiêm nghĩ nghĩ ngầm hiểu, “Khi con ở kinh đô luôn hoan nghênh ngài đến phủ ăn cơm, hương vị so với hoàng cung tốt hơn nhiều.”

Hoàng đế không nghĩ tới nhi tử vẫn luôn đối với hắn lạnh nhạt nay lại đưa ra đề nghị này, chậm nữa nhịp hắn mới vội vàng gật đầu, “Tốt, tốt, một lời đã định.”

Lời đối thoại có chút quỷ dị, hơn nữa mắt thấy cũng không tiếp tục được nữa, Trang Thư Tình đành phải mỡ miệng, “Hoàng thượng, dân nữ

muốn hỏi, tình hình bệnh dịch ngài có an bày gì không?”

Nói đến chính sự, hoàng đế lập tức khôi phục bộ dạng cơ trí, “Lúc trước tính để ngươi ở kinh trù tình việc này, nhưng tình huống trước mắt https://thuviensach.vn

quả thật không tốt, ngự y đã phái đi không ít, nhưng số người trở về có hơn phân nửa là bị truyền nhiễm bệnh này, bệnh tình hiện không thể không chế

được, sợ là chỉ có thể nhờ ngươi.”

”Tất cả đều làm theo phương pháp của ta?”

”Ta đã yêu cầu bọn họ làm theo lời ngươi, nhưng người không ở dưới mí mắt, cụ thể làm như thế nào ta cũng không rõ ràng.” Ở trước mặt Bạch Chiêm, hoàng đế không che dấu chính mình vô lực, “Ta chỉ có thể nhìn những gì bọn họ trình lên xử lý, tốt hay không cũng không biết là trách nhiệm của ai để truy cứu, cũng chỉ có thể xét từ tấu chương mà đưa ra chỉ

thị, cho dù là ta cũng không tin tưởng hoàn toàn những thứ được ghi trong tấu chương là thật, nhưng một mình ta thì không thể quản lý được ở xa, chỉ

đành như vậy.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 122: Đưa Ra Quyết Định

Bữa cơm rất ấm áp, không biết là hương vị khác xưa hay tâm tình của mỗi người đều rất tốt, so với bình thường hoàng đế cũng ăn nhiều hơn nửa chén cơm.

Sau đó ba người nâng trà tiếp tục đề tài lúc nãy.

”Đại Chu có sáu phủ, tình huống ở Hội Nguyên Phủ đã sớm được ngươi không chế, Lăng Vân phủ vì một chút nguyên nhân nên không có tiếp túc với quân phục mùa hè được đưa đến, bọn họ vẫn mặc y phục cũ

nên không xảy ra chuyện gì, còn lại bốn phủ, không nơi nào may mắn thoát khỏi.”

”Nếu bọn họ thật sự theo phương pháp của ta đi làm thì hiện tại nhất định có thể không chế được, ở Hội Nguyên Phủ ta cũng chỉ làm như vậy, bệnh này không phải ổn dịch, cũng không gây nguy hiểm trí mạng, nhưng tính truyền nhiễm thì lại tương tự như ôn dịch, hơn nữa lại khó trị được tận gốc, nếu không chú ý sẽ lại tái phát, tệ hơn là bệnh này biểu hiện ra ngoài ở

những nơi dễ thấy, nếu phạm vi bệnh mở rộng dân chúng nhất định sẽ

khủng khoảng, sợ là sẽ phát sinh rối loạn không cần thiết.”

”Đã phát sinh, thủy phủ giáp với biên giới của Cúc quốc, dân chúng cho rằng đây là ôn dịch nên đều dắt díu con cái trốn sang Cúc quốc, Cúc quốc sợ khiến cho Quốc nội bị truyền nhiễm nên đã bắn chết toàn bộ dân chúng, từ tấu chương được trình lên, số người tử vong đã hơn số sáu trăm.”

https://thuviensach.vn

Sáu trăm nhân mạng, bởi vì lợi ích riêng, cho nên bọn họ không quan tâm đến con dân đang phải chịu khổ, lòng Trang Thư Tình lạnh lại, cũng không nghĩ nữa, “Hoàng thượng tính để ta đi nơi nào?”

”Nam đài phủ, dân chúng nơi đó đã bị truyền nhiễm, chưởng quản binh quyền ở Nam Đài phủ là Lương Chính Triệu cũng đã bị truyền nhiễm...”

Bạch Chiêm đột nhiên xen vào, “Hắn không dùng được.”

Hoàng đế muốn hỏi tại sao hắn biết không thể dùng, có thể tưởng tượng được này từ đầu có thể ngăn chặn việc này, cuối cùng lại khiến tình tràng đồng thời bạo phát, hắn cũng liền hiểu được, khẽ gật đâu nói: “Ta sẽ

cho người tra rõ.”

Bạch Chiêm vẫn không hài lòng lắm, “Nếu đã muốn Thư tình đi Nam Đài Phủ, vậy sao còn muốn nàng đến kinh đô làm gì.”

“...Ta nghĩ là con không hy vọng nàng đi Nam Đài Phủ, dù sao nơi đó hiện không an toàn.”

”Nếu Trang Thư Tình không muốn đi, cho dù có đưa ra thánh chỉ ta cũng coi như không thấy. Nhưng nàng vẫn luôn coi bệnh nhân là trách nhiệm của mình, nàng nhất định sẽ đi.” Nhìn Trang Thư Tình đưa đến ánh mắt thật có lỗi nhìn hắn, Bạch Chiêm nhếch miệng, “Ta có thể bảo vệ được nàng, nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.”

Nhìn nhi tử trước mắt hoàng đế lại hiện lên một dùng nhan khác, năm đó nàng cũng từng giòn giã hỏi hắn: “Thiên hạ rộng lớn, nơi nào mà không đi được chứ, Bái lang có nguyện đi cùng ta không?”

Lúc đó hắn trả lời như thế nào? Hắn nói: “Đương nhiên nguyện ý.”

Nhưng hắn nuốt lời. Hơn nữa còn nuốt lời cả đời.

https://thuviensach.vn

Cùng nàng đi tới nhiều nơi là nhi tử.

Nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới nữ tử tươi đẹp thần khí sang sảng đó, hoàng đế liền không nhịn được đối tốt với con trai này, “Ta đưa thêm cho con một số người.”

Bạch Chiêm kỳ thật không muốn, cũng theo bản năng nghĩ muốn cự

tuyệt, nhưng nhớ tới lời Thư Tình nói trong xe ngựa, hắn cũng đành miễn cưỡng nhịn xuống, không cam không nguyện oán giận nói, “Người của ngài quá yếu, căn bản là không cần bọn họ ra tay.”

Bị ghét bỏ thành như vậy, hoàng đế cũng không biết nói gì cho phải, mấy vị nhi tử kia của hắn hận không thể tìm mọi cách muốn đào càng nhiều từ hắn, chỉ có đứa con trai này, hắn đưa cái gì cũng điều là một mặt ghét bỏ, ước gì hắn không thể nhanh chóng thu hồi.

Hoàng đế vẫn miễn cưỡng nói, “Làm vài việc chạy chân cũng có thể

đi.”

Hình như cũng có thể như vậy, Bạch Chiêm không nói nữa.

Hoàng đế biết hắn như vậy là đã tiếp nhận, lập tức cao hứng cùng nhi tử và con dâu nói chuyện, “Ngày mai ở kinh thành thêm một ngày, Thái y trong thái y viện cũng nên an bày vài người đi theo, ngày mai ta để bọn họ

đến chỗ của Chiêm Nhi, muốn làm như thế nào cứ việc phân phó. Ngươi cũng có thể dạy bọn hắn một chút, không cần biết làm gì miễn sao bọn họ

hiểu là được. Nếu học không được, nói bọn hắn về đây chịu tội.”

Trang Thu Tình tất nhiên sẽ không cự tuyệt. “Hôm nay trở về ta sẽ

chuẩn bị tốt, ngày mai đều nói cho bọn họ, kỳ thực cũng không khó, chỉ cần dụng tâm ghi nhớ là được.”

Lúc hai người xuất cung, sắc trời đã hoàn toàn tối.

https://thuviensach.vn

Ngày hôm nay mất quá nhiều sức lực, xe ngựa còn chưa đến cửa cung Trang Thư Tình đã dựa và Bạch Chiêm ngủ say, trở lại Bạch phủ cố gắng phân phó vài câu liền ngủ mất.

Thái y viện luôn luôn thanh nhàn, không cần phải vào triều, ngày qua chỉ cần bắt mạch, xem sách thuốc, chăm sóc thảo dược, vô cùng tự tại.

Nhưng hôm nay lại bất đồng, thái y viện từ sáng sớm liền nghênh đón Ôn công công đến. “hoàng thượng có lệnh, mệnh cho mọi người ở thái y viện lập tức đến phủ đệ của Bạch công tử, học tập phương pháp xử lý bệnh dịch với Trang đại phu.”

Người đứng đầu thái y viện Vinh Chính là một người tính tình cẩn thận, khi đầu óc những người khác còn đang đảo quanh hai chữ Phủ đệ

Bạch công tử và Trang đại phu, hắn đã kéo Ôn Đức sang một bên thấp giọng hỏi, “Ôn công công, thái độ của hoàng thượng đối với Trang đại phu như thế nào?”

”Thái độ đối với con dâu.” Ôn Đức và Vinh Chính quen biết nhiều năm, tuy bởi vì thân phận nên không lui tới nhiều nhưng quan hệ vẫn không sai, cũng không đặt nặng vẫn đề này, huống chi hắn cũng không hy vọng thái độ của thái y viện sẽ chọc giận công tử, đến lúc đó cho dù hoàng thượng cũng không thể thu thập cục diện.

Vinh Chính kinh ngạc, con dâu, chứ không phải hoàng tử phi, Ôn công công sao có thể không biết hai từ này ý nghĩ cô cùng khác nhau, nếu đã nói như vậy...

Vinh Chính chắp tay cúi đầu, “Đa tạ Ôn công công chỉ điểm, hạ quan biết phải làm thế nào.”

Ôn Đức gật đầu, “Trước mắt thì tình hình bệnh dịch ở Hội Nguyên Phủ đã được khống chế rất tốt, tuy rằng lúc đầu là Trang đại phu chuẩn bệnh, phương pháp cũng là Trang đại phu nghĩ ra, nhưng sau này quan https://thuviensach.vn

doanh và trong dân gian chỉ cần chiếu theo phương pháp của nàng mà làm, bệnh sau đó liền được khống chế, có thể thấy được phương pháp của Trang đại phu dùng được, hoàng thượng thật không hiểu vì sao ngự y thái y viện phái đi lại chẳng những chữa khỏi bệnh, ngược lại còn để mình bị nhiễm bệnh, ngươi phải tỉ mỉ học hỏi, miễn để khi hoàng thượng tra xét liền chịu liên lụy đến bản thân, việc này đã kéo xuống hai vị hoàng tử, tuyệt đối không có khả năng sẽ tha thứ cho những người như chúng ta.”

”Vâng.”

Tiễn bước Ôn Đức, Vinh Chính lưu lại tả viện phán và bốn ngự y hiểu đại khái tình huống trong cung, cũng mang theo mấy chục ngự y hướng Bạch phủ đi đến.

”Trang tiểu thư, đại phu của thái y viện đến.”

Trang Thư Tình hiện rất khó chịu, cũng không biết có phải một được bôn ba, hao tâm lao lực không mà dì cả tháng này đến trước bảy tám ngày, sắc mặt ảm đạm vô cùng, bụng cũng đau lợi hại.

Bạch Chiêm bưng thuốc tiến vào, vừa nghe thấy lời này sắc mặt liền hạ xuống, đem thuốc đưa đến tay Thư tình, trên tay cũng cầm sẵn mấy loại mứt quả

Trang Thư Tình cúi đầu nhìn chén thuốc đen tuyền, chưa ăn được đồ

ngon của kinh thành đã phải uống thuốc đắng, là đại phu cũng không thích uống thuốc a!

”Đưa bọn họ đến trước viện, ta lập tức qua đó.”

Ngửa cổ uống một hơi, thuốc đắng đến run người.

Đem chén đặt xuống, lệp tức liền lấy hai viên mứt quả nhét vào miệng, vị đắng nhất thời được xua tan, nhưng mà bởi vì mứt quả quá lớn, https://thuviensach.vn

ăn hai viên có chút quá sức, quai hàm đều phồng lên.

Trang Thư Tình trước nay hầu như đều nghiêm túc lạnh nhạt xử lý mọi chuyện, lúc này gò má phồng lên thoạt nhìn có chút khả ái, gương mặt trắng nõn thoạt nhìn càng thêm đẹp mắt

Vất vả nuốt xong hai miếng mứt quả, ngăn lại Bạch Chiêm đang còn muốn đem dược đưa đến tay nàng, Trang Thư Tình lấy một viên mứt quả

đứa đến miệng hắn, “Đừng mất hứng, không phải ta vì việc này mà bị bệnh, có thể là tháng này sự tình đến không ngừng nên có chút mệt mỏi, không phải chuyện gì lớn, là nữ nhân đều phải có những ngày này.”

Cắn một ngụm mứt quả, Bạch Chiêm có chút không muốn ăn, quá ngọt,nhưng nghĩ đến là Thư Tình đút cho hắn nên có chút luyến tiếc nhả ra, nha nhai vài cái liền nuốt xuống, sau đó mới nói: “Trước đây nàng không đau như vậy, nói đến cùng cũng là không chú ý đến bản thân.”

”Vây về sau chàng chú ý giúp ta.”

Bạch Chiêm vẫn luôn chờ câu này, vừa nghe được liền lập tức đáp ứng.

Dỗ hắn xong, Trang Thư Tình cũng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói:

“Những thứ kia đều chuẩn bị tốt chứ, trước hết dạy những thứ đơn giản, chờ bọn họ đi chùng ta lại đến Đổng phủ thăm hai vị lão nhân, chờ đến ngày mai thì không thể gặp được trong khoảng thời gian khá dài.”

”Được.”

Người của thái y viện tụ lại với nhau to nhỏ nói gì đó, thấy hai người đến liền khom mình hành lễ, “Bạch công tử.”

Cảm giác được bọn họ hữu ý vô ý bài xích, Trang Thư Tình cũng không thèm để ý, Bạch Chiêm tuy rằng rất để ý nhưng lần này hắn cũng chỉ

https://thuviensach.vn

hừ một tiếng chứ không phát tác.

Hiện tại hắn biết, có một vài thứ không phải cứ từ hắn hỗ trợ là Thư

Tình lập tức liền đạt được, một số chuyện phải dựa vào chính mình, Thư

Tình có thể khiến bọn họ tâm phục, nàng ấy có bản lĩnh này.

Cười cười trấn an hắn, Trang Thư Tình đi thẳng vào vấn đề, “Những thứ cần biết, cần làm, cần phải lưu ý ta đều đã viết ra và trình lên cho hoàng thượng, nói vậy chư vị đều đã biết phải dùng gì là làm gì.”

Vinh Chính xin lỗi gật đầu với nàng, “Đúng vậy, chúng ta cũng đều chiếu theo đó mà làm, phương pháp toàn bộ thái y đều đã học xong, chỉ là không biết vì sao lại không có tác dụng.”

”Phương pháp giống nhau, người làm thì hữu dụng, người khác làm là vô dụng, có khả năng là phương pháp có vấn đề, nhưng có khả năng là người làm không đủ dụng tâm, ta không tự mình nhìn thấy, tạm thời không thể đưa ra bình luận gì, trước mắt ta chỉ có thể đem những chứng bệnh ta đã gặp qua nói cho các vị.”

Dẫn mọi người đến phía trước viện ngồi xuống, Trang Thư Tình thái độ như thường, không có nửa câu vô nghĩa, “Nguyên nhân bệnh là ở quân phục mùa hè đưa tới cho binh lính, quần áo mùa hè không sạch sẽ, loại không sạch sẽ này không phải giặt rửa là sạch sẽ, mà vấn đề là nằm trên vải dệt, chúng mang theo độc tính, người không thế chống lại loại độc tính này, vì vậy bệnh này theo sách thuốc mà nói chính là bệnh ngoài da, hơn nữa bệnh này có tình truyền nhiễm, phạm vi lây lan cũng rất nhanh, hiện là mùa hè, trên người chắc chắn sẽ phải đổ mồ hôi, mồ hôi cũng là một trong những con đường lây lan bệnh, vì vậy bệnh tình càng không thể không chế

nỗi, có thể nói bây giờ chính là đang trong thời kỳ tệ nhất để chữa bệnh, ở

bên trong ta đã viết rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để người bệnh có tiếp xúc thân thể với người khác, không biết ở đây có bao nhiêu người nhớ kỹ?”

https://thuviensach.vn

Thái y viện toàn bộ đều là nam nhân, trong đó có một nữa là nữ y, trong lúc ngự y đã chột dạ chống đỡ, các nàng chĩ lặng lẽ liếc mắt nhìn, ẩn ẩn có chút hưng phấn, trong lòng chúng y nữ đối với vị Trang tiểu thư trong lời đồn này chỉ có một ý tưởng: Thật muốn đi theo Trang đại phu.

Hạ Mạn đứng sau lưng Trang Thư Tình vẻ mặt nhịn cười lồng ngực tràn đầy vui vẻ tự hào.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 123: Trở Lại Đổng Gia

“Khụ, sao Trang đại phu lại xác định vấn đề từ quân phục mùa hè?”

”Phương pháp bài trừ, những người mặc y phục trước, thời gian phát bệnh đều sớm hơn những người chưa tiếp xúc với quân phục mùa hè, vì để

chắc chắn nguyên nhân gây bệnh ta đã để người mặc thử một ngày, rất nhanh liền phát bệnh.”

Như là bắt được lỗ hổng của nàng, những đại phu vốn không nhìn nàng vừa mắt lập tức dùng ánh mắt không đồng ý nhìn nàng, cũng có người nói,“Ngươi đây là đang coi mạng người như rơm rạ, đại phu luôn tối kỵ

điều này.”

”Bời vì ta xác định có thể trị tốt cho bọn họ, cho nên ta dám làm, chỉ

có khi xác định được nguyên nhân bệnh mới có thể tranh khỏi.”

”Nhưng trên thực tế vẫn không thể tránh được, bệnh vẫn truyền ra ngoài.”

Trang Thư Tình nở nụ cười, “Đây là đang chỉ trích ta có tội sao? Ta thật muốn hỏi, quân phục mùa hè có liên quan gì đến ta? Ngự y không làm theo lời của ta, chẳng những không thể khống chế được tình hình dịch bệnh ngược lại còn khiến người dân bị nhiễm bệnh, hơn nữa lại còn nghi ngờ ta làm sai? Không làm thì không sai, nhưng có đôi khi người không làm còn so với người làm càng sai nặng, chuyện xảy ra trước mắt, là đại phu, ai ai cũng muốn có được phương pháp chữa bệnh, nhưng khi có được rồi sao lại https://thuviensach.vn

không triệt để làm theo? Xin hỏi, trong số các vị ai thực sự làm theo phương pháp của ta?”

Người vừa nói chuyện lập tức bị chặn miệng không phản bác được, có người muốn hát đệm, lại bị ánh mắt của Vinh Chính bức về, đang định thay cấp dưới xin lỗi nhưng Trang Thư Tình căn bản không cho hắn cơ hội mở

miệng.

”Chư vị có thể không phục, hôm nay ta chỉ phụng mệnh đem những thứ này nói lại một lần cho các vị, muốn nhớ hay không là do mọi người, ta không xen vào, chư vị đi theo ta.”

Vốn đang tính nói thêm về một số bệnh tình, nhưng thấy thái độ mắt cao hơn đầu của bọn họ Trang Thư Tình dứt khoát ngậm miệng, đứng dậy đi ra ngoài.

Vinh Chính trừng mắt nhìn mấy người gây chuyện, thấp giọng trách mắng:“Các ngươi đến nơi này là ý chỉ của hoàng thượng, thái độ của các ngươi là muốn cho ai xem? Đừng bị người khích vài câu liền quên mất chính sự, Bạch công tử muốn trị tội các người, ai trong số đó cũng không thể thoát tội.”

Có người sắc mặt trắng bệch, nhưng lập tức đem cảm xúc lộ ra ngoài thu vào, bọn họ chỉ là không quen khi bị nữ nhân áp trên đỉnh đầu, cũng không phải là người không có đầu óc, có người lại vốn có rắp tâm khác, nhưng cố kị Bạch công tử nên cũng không dám xem nhẹ phân phó của chủ

tử. Vẫn cố đâm hai câu, “Tiểu nha đầu mười mấy tuổi, có vài bản lĩnh nhưng chung quy cũng chỉ là tiểu bối, lại còn là nữ nhân, sao có thể bất kính với chúng ta như thế? Còn không phải Bạch công tử cho nàng chỗ

dựa?”

”Bây giờ nói lời này thì có thể làm gì, đứng trước mặt Bạch công tử

mà nói mới coi như có bản lĩnh.” Vinh Chính cười lạnh hai tiếng, chắp tay https://thuviensach.vn

sau lưng đuổi theo.

Những người khác lục tục đuổi kịp, người có cùng hắn giao hảo cũng thấp giọng khuyên hắn hai câu. “Nói vậy đủ rồi, đừng chọc người ghét.”

Rốt cuộc hắn cũng không thực sự dám đắc tội với Bạch công tử chỉ

đành cắn răng theo sát phía sau.

Trang Thư Tình căn bản chỉ coi như không thấy, chỉ vào rượu đang nấu trong nồi nói: “Một trong những cách chữa loại bệnh này là rượu, chưng đến khi váng rượu nổi lên trên thì được, nhưng không thể chỉ lấy váng rượu, còn phải tận dụng cả lớp rượu sau, để rượu hơi lắng như vậy mới có thể sử dụng.”

Vinh Chính chắp tay hỏi, “Trang đại phu, đây là điểm mà ta vẫn không hiểu, nếu đã muốn lấy phần váng rượu sao lại còn dùng lớp rượu sau? Nếu phần rượu chưng sau có thể dùng thì sao không lấy để chữa bệnh luôn?”

Hiện tại nói hai ba câu không thể nói rành mạch được, ở đây ta cũng không có cách giải thích cụ thể, Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, cố gắng tìm những từ ngữ dễ hiểu giải thích cho bọn họ. “Phần rượu lắng lại sau đó dùng để tiêu độc, còn phần váng rượu lại quá nồng, khi rượu quá nồng ngược lại không thể trừ độc mà còn là lớp bảo vệ cho phần độc tố đó, váng rượu không thể nhưng phần rượu lắng lại sau đó thì có thể, nhưng phần rượu này lại quá loãng, không đủ nồng độ để tiêu diệt hết, đến lúc này, sau khi những độc tố đã yếu đi bởi tác dụng của phần rượu sau, ta mới dùng váng rượu để thanh trừ toàn bộ. Điều ta học được không giống như các ngươi, không cách nào giải thích được rõ ràng.”

”Ta đã có thể hiểu được đại khái, mời Trang tiểu thư tiếp tục.”

Ấn tượng của Trang Thư Tình với vị đại phu này không sai, tươi cười lễ phép với hắn sau mới dời tầm mắt, “Bệnh này muốn trị tốt không khó, quan trọng nhất là phải chú ý không xài chung đồ dùng, vệ sinh cá nhân https://thuviensach.vn

càng phải chú ý, mùa hè nắng gắt, xiêm y chăn nệm những thứ này phải giặt qua một lần rồi phơi nắng hai ba ngày, mỗi ngày dùng rượu đã đun sôi giặt qua một lần.”

Đem tất cả những điều cần lưu ý nói ra, Trang Thư tình nâng trà uống vài ngụm, “Bệnh này dễ khống chế hơn ôn dịch nhiều, chỉ là hiện tại số

người bị truyền nhiễm quá nhiều, phải phí tâm rất lớn, ta chỉ có thể nói đến đây, hy vọng mọi người dụng tâm nhớ tốt, ngày mai ta sẽ phải đi Nam Đài Phủ, những phủ khác nhất định sẽ cho người của thái y viện đi để xử lý, điều ta nói từ nãy đến giờ không phẩn vô dụng, ghi nhớ cũng không có gì không tốt, chư vị mời trở về đi.”

Bạch Chiêm không có nữa phần khách khí, coi đám người như lũ vịt mà xua đuổi, gần phủ thì không ai dám nói cái gì, đi một quãng khá xa mới dám mở miệng, “Một con nhóc mười mấy tuổi thì biết cái gì? Nếu không phải phía sau nàng có Bạch công tử, ai biết nàng, phi, là cái thứ gì?”

Vinh Chính dừng bước lại trào phúng nhìn hắn, “Chỉ bằng nàng tự

mình xung phong đến Nam Đài phủ, đó là nơi có bệnh tình nghiêm trọng nhất nhưng không nửa phần lui bước, nàng đã mạnh hơn bất kì ai đang đứng ở đây, cho dù nàng ỷ lại Bạch công tử thì như thế nào? Điều nàng làm trước hết là muốn chúng ta nhớ kĩ những lời kia chứ không phải nài nỉ công tử để nàng lưu lại kinh đô, những thứ nàng nói ta đều tin, các ngươi tin hay không ta mặc kệ, đừng để đến lúc bị phái đi rồi nhiễm bệnh cũng không biết chừng.”

”Vinh viện sử, sao ngài có thể giúp nàng nói chuyện!”

”Ta không những muốn giúp nàng nói chuyện, ta còn đang chuẩn bị

làm theo những điều nàng nói, nếu Chu đại phu ngài đã có bản lĩnh như

vậy, vậy ngày mai ngài đến Thủy Phủ đi, bốn viện sử khi trở về sẽ đem danh sách trình lên.”

https://thuviensach.vn

Nhìn Vinh Chính phất tay áo đi xa, Chu đại phu nháy mắt liền nóng nảy, đang muốn nói vài lời để Hữu viện phán lưu cho hắn một nhân tình, những người khác cũng lần lượt rời đi.

Những người này vừa vào Bạch phủ liền không yên tĩnh, ai cũng không phài đồ ngốc, nhưng người nào cũng coi như bọn họ là ngốc tử.

Trang Thư Tình nghĩ ngơi một hồi liền cho người chuẩn bị để ra ngoài,“Giữa trưa chúng ta đến Đổng phủ dùng cơm, ta đoán buổi tối hoàng thượng sẽ đến, lúc đó chúng ta sớm trở về.”

”Không cần sợ hắn, thích về lúc nào thì về.” Bạch Chiêm có chút mất hứng, Thư Tình đối với hắn cũng chưa chú ý đến vậy.”

”Người là phụ thân của chàng nếu ngài cảm thấy ta không xứng với chàng, không muốn chúng ta thành thân, như vậy không phải sẽ rất phiền toái sao? Ta biết chàng cảm thấy chuyện này không quan trọng, nhưng chàng nghĩ thử xem, ngày chúng ta thành thân nếu hắn không đến, nhưng vậy cũng rất tiếc nuối đúng không?

Hình như... cũng có một chút.

Nhìn thấy bộ dáng không được tự nhiên của hắn Trang Thư Tình liền cảm thấy nàng hình như lại thích hắn thêm một chút, nam nhân này rất đơn giản khả ái, chỉ cần nắm đúng mạch của hắn, thì ở bên cạnh hắn rất thoải mái, cũng rất nhẹ nhàng.

Có đôi khi nàng cảm thấy bọn họ như hai đứa nhỏ thiếu thốn tình thương, đột nhiên gặp được một người mà bản thân vô cùng thích, lập tức liền hận không thể đem những thứ tốt nhất mình có cho đồi phương, mỗi thời mỗi khắc đều muốn thu nhỏ đối phương buộc lên thắt lưng mang theo, chỉ muốn tâm tư đối phương quay xung quanh mình.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm vẫn luôn như vậy, nhìn nàng, trông chừng nàng, đi đầu cũng đều đi theo, chỉ cần là thứ nàng muốn, bất kể là gì đều sẽ đưa cho nàng.

So sánh với hắn, ở phương diện này nàng thua kém rất nhiều, nhưng mà gần đây nàng đang nỗ lực bù lại, nàng cũng muốn để Bạch Chiêm có cảm giác an toàn.

Chỉ là thời gian một đến nhưng Đổng gia đã có biến hóa rất lớn, hai vị

lão nhân chuyển về nơi ở trước đây, Tam phu nhân cũng từ nhà mẹ đẻ trở

lại.

Lúc hai người đến Đổng Minh Dương đang bân chuyện, là tam phu nhân mang theo trưởng tử Đổng Hiểu Thực mười bảy tuổi ra nghênh đón.

Tam phu nhân xuất thân từ Lưu phủ, phụ thân là đại thần tam phẩm trong triều, Đáng tiếc huynh đệ không ai có tài, Lưu gia không người nối nghiệp.

Cũng bởi vì biết điểm này nên sau khi gả vào Đổng gia nàng cũng không tranh đấu, luôn ủng hộ Đổng Minh Dương không tranh chấp với hai vị đại ca, cảm tình vợ chồng nhiều năm qua cũng luôn rất tốt.

Hiện Đổng gia xảy ra chuyện, đã không phải là vấn đề tranh hay không tranh, mà là làm cách nào để xử lý lại Đổng gia, cũng may nàng tuy rằng không tranh nhưng cũng không phài là không có bản lĩnh.

Đối với vị chất nữ lần đầu gặp mặt, nàng có tò mò, cũng mang theo mấy phần biết ơn, lão gia nói Đổng gia có thể giữ được đến ngày hôm nay đều là nhờ nàng giúp đỡ, một vị nữ tử có thể làm được như vậy, lại còn có quan hệ với nàng, nàng cũng có thể nở mặt nở mày.

Từ khi Tam gia biết Đổng gia sẽ gặt chuyện không may liền đưa nàng về nhà mẹ đẻ ở, nàng cũng không thường qua, nhi nữ không biết đã nghe https://thuviensach.vn

được bao nhiêu lời đồn mà khi trở về đã trầm mặc rất nhiều, nếu không phải có cha mẹ che chở, sợ là nhẫn nại không được.

Nhưng từ chiều hôm qua, sắc mặt những người đó liền bắt đầu khẩn trương, lúc tam gia đến đón nàng đại ca còn nói rất nhiều lời tốt. Mặc dù nàng không biết hết chuyện bên ngoài nhưng cũng cảm nhận được phong phanh hướng gió thổi.

Đổng gia thật vẫn còn giữ được, tam phòng vẫn luôn bị chèn ép xa lánh rốt cuộc có thể xoay người, có thể giữ được Đổng gia trong tay nàng đương nhiên cao hứng, không vì mình, cũng vì nhi nữ của mình.

Chỉ bằng điểm này, nàng đã cám ơn Trang Thư Tình rất nhiều.

Huống chi lúc nàng chưa gả vào Đổng gia cũng có quan hệ tốt với Uyển Như, sau này thành chị dâu, Uyển Như cũng thân cận với nàng nhất, công công bà bà đều thương yêu nữ nhi, thấy Uyển Như quan hệ với nàng tốt, nên nhìn con dâu mới vào cửa cũng tốt hơn mấy phần.

Từ khi làm dâu cũng chưa từng chịu qua ủy khuất gì, phần cảm tình này nàng vẫn luôn nhớ kỹ.

Đáng tiếc...

Nghĩ đến chuyện đã qua, ánh mắt Lưu thị nhìn về phía Trang Thư tình mang theo vài phần thiện ý, Trang Thư Tình làm người luôn là nếu đối phương đối tốt mình một bản thân sẽ trả lại càng nhiều, nhận thấy được thiện ý, Trang Thư Tình liền nỡ nụ cười, chưa đợi đối phương nói gì lền cúi người hành lễ với trưởng bối, “Thư Tình gặp qua Tam thẩm.”

”Mau đứng lên mau đứng lên.” Lưu thị tiến lến phái trước nâng người dậy, ánh mắt hơi có chút hồng nhưng cũng không đề cập đến chuyện năm đó, chỉ nói, “Tam cửu con đang bận việc, còn nghĩ rằng hôm nay con đến trễ chút, không ngờ con lại đến nhanh như vậy.”

https://thuviensach.vn

”Chút nữa con cũng có chuyện phải làm, làm xong sẽ lại tới, Tam thẩm, giữa trưa chúng con đến đây ăn cơm.”

”Trưa nay đương nhiên phải lưu lại ăn cơm.” Vỗ tay nàng một chút, Lưu thị gọi con trai đến giới thiệu với nàng, “Đây là biểu ca con Hiểu Thực, còn có biểu muội Hiểu Linh nhỏ hơn con hai tuổi, lát nữa con sẽ gặp, nó cũng muốn tới đón nhưng bị ta cản lại, ngoại tổ mẫu con hôm nay có chút khó chịu, cần người ở nhà coi sóc.”

Đổng Hiểu Thực gọi một tiếng biểu muội, sớm đã từ phụ thân biết được chuyện giữa biểu muội và Bạch công tử, hắn thức thời không có nhìn chằm chằm.

”Hiểu Thực biểu ca.” Trang Thư Tình cũng cười cười, đồng thời cũng giới thiệu Bạch Chiêm, đây là đãi ngộ chỉ người thân mới có, phải biết rằng ngày hôm đó Đổng Minh Húc đi theo nàng một đường nàng cùng không giói thiệu Bạch Chiêm với hắn.

”Đây là Bạch Chiêm, mọi người cũng đừng gọi hắn Bạch công tử gì đó, biểu ca gọi hắn một tiếng đại ca là được.”

Đổng Hiểu Thực chần chờ nhìn Bạch Chiêm, hắn có thể gọi người trước mắt là đại ca sao?

Bạch Chiêm lại gật đầu, “Biểu ca.”

”Bạch... Bạch đại ca.”

”Ân.” Gọi xong Bạch Chiêm mới nhớ Đổng Hiểu Thực còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, được người khác gọi một tiếng đại ca cũng coi như đáp lễ, thân thủ túm lấy ngọc bôi bên hông đưa qua.

Trang Thư Tình cười nhìn hắn, thấy hắn cầm ngọc bội không nói đành phải lên tiếng, “Đây là lễ vật gặp mặt, biểu ca nhận đi.”

https://thuviensach.vn

Đổng Hiểu Thực nhìn về phía mẫu thân, Lưu thị nghĩ nghĩ liền cười gật đầu, “Thư Tình nói đúng, lễ gặp mặt của Bạch đại ca, có thể nhận.”

Lúc này Đổng Hiểu Thực mới cầm lấy ngọc bội, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hưng phấn.

Bạch Chiêm không biết, ở kinh đô có một đám người trẻ tuổi tôn sùng hắn đến mức tận cùng, càng có không ít người học theo hắn, tuy rằng không cuồng vọng đến nỗi khiến người chịu không nổi, nhưng bọn họ lại có một điểm tốt, không với tay đến những nơi không được phép, không làm ra những chuyện ác bá.

Củng không phải là bọn họ có bao nhiêu giác ngộ, mà bởi vì bọn họ

thần tượng Bạch công tử, những chuyện trước giờ công tử không làm bọn họ cũng không làm.

Đổng Hiểu Thực cũng là một trong số đó, nhưng hắn biết có một đám người như vậy, thân phận của bọn họ cũng không thấp hơn Đổng gia.

Bây giờ thần tượng mọi người tôn sùng trở thành đại ca của hắn, còn có khả năng rất lớn sẽ trở thành biểu muội phu của hắn. Là một nam nhân tràn đầy huyết khí, hắn đương nhiên là rất hưng phấn!

Mọi người lần lượt tiến vào trong nhà, Trang Thư Tình vừa đi vừa hỏi,

“Ngoại tổ mẫu có gì khó chịu? Đã mời đại phu chưa?”

”Ta muốn cho người đi mời nhưng nương không muốn, nói bây giờ

Đổng gia đang rối loạn, không muốn có người có đề tài để nói chuyện nên nàng đã cho người mời Lưu nữ y đến xem thử, nữ y kia nói không gì trỡ

ngại, chỉ cần bớt lo nghĩ, dưỡng mấy tháng sẽ tốt.”

”Vậy thì không sai được, nàng từ thái y viện ta, thứ khác không nói, bắt mạch cơ bản vẫn làm được.” Chống lại ánh mắt kinh ngạc của tam https://thuviensach.vn

thẩm, Trang Thư Tình giải thích: “Lúc trước hoàng thượng thưởng mười vị

nữ y cho cháu gái, lúc lên kinh đô có mang theo vài người bên mình.”

Lưu thị lập tức không hỏi nữa, ở kinh đô, những gia tộc khi lập công đều được hoàng thượng thưởng một số thứ. Hàng năm cũng có mấy lần như

vậy, nhưng chuyện này không hề giống như khi đối với Thư Tình, những người khác không nói, nhưng thái độ này đủ để thuyết minh hết thảy.

Vì vậy Đổng gia liên lụy nhiều chuyện như vậy mới có thể thoát khỏi không bị xóa sổ khỏi kinh đô, Đông gia, vẫn an ổn.

Bất an trong lòng Lưu thị lúc này mới hoàn toàn dịu xuống, cảm thấy Đổng gia có Thư Tình quả thật quá tốt.

Trước viện là một tiểu cô nương, thấp hơn Trang Thư Tình một cái đầu, đang đi qua đi lại thấy bọn họ liền núp qua bên cửa hơi hơi lén nhìn, bộ dáng rất khả ái.

”Muốn xem thì cứ xem thoải mái, bộ dáng như vậy không biết là giống ai nữa.” Lưu thị cười bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, trước kia cảm thấu tính tình của nữ nhi như vậy cũng rất tốt, tươi sáng thoải mái, nhưng lúc này liền cảm thấy không ổn, Thư Tình chỉ lớn hơn nữ nhi hai tuổi, nhưng nhìn người ta làm những chuyện vừa qua, rồi lại nhìn lại nữ nhi.

Trang Thư Tình nhìn tiểu cô nương đang đi tới cười cười, “Biểu muội như vậy thật tốt, vừa nhìn liền biết là từ trong lọ mật lớn lên, nữ hài nên sống thuận lợi vui vẻ, hạnh phúc nuông chiều lớn lên, dù không biết sau này nhà chồng như thế nào, nhưng chân chính có thể cho nàng hạnh phúc cũng chỉ có nhà mẹ đẻ, chỉ cần điều kiện cho phép, cần gì phải bắt nàng là những chuyện nàng không muốn, bản thân ta vì không có người nhà thương yêu nên phải tự mình trưởng thành, thực sự ta cũng muốn được cha nương che chở lớn lên, giống như muội muội vậy.”

Lưu thị thở dài, “So sánh với con, nàng quả thực là tự lọ mật lớn lên.”

https://thuviensach.vn

”Nương, người lại nói xấu con.” Đổng Hiểu Linh nghe vậy liền bĩu môi, nhưng quy củ lại học vô cùng tốt, không cần người giới thiệu liền vén áo chào Trang Thư Tình, thanh âm ngọt ngào gọi nàng biểu tỷ.

Quả thực là một vị muội muội ngọt ngào, lúc cười còn có hai má lúm đồng tiền, từ tướng mạo mà nói, người như vậy, nhất định sẽ trôi qua những ngày hạnh phúc.

Trang Thư Tình kéo tay nàng đi vào bên trong, “Quà gặp mặt đã quên mang, lần sau sẽ mang cho muội.”

”Muội thay biểu tỷ nhớ kỹ, lần tới nhất định không được quên.”

Trang Thư Tình cười, “Nếu lần tới ta lại không nhớ rõ, vậy biểu tỷ để

muội đem ta nhốt ở đây không cho ta đi nữa.”

”Như vậy quà của muội chẳng phải vĩnh viễn không có nữa sao?”

Trừ Bạch Chiêm, những người khác đều cười.

Bạch Chiêm nhìn chằm chằm cánh tay Thư Tình đang lôi kéo Đổng Hiểu Linh, có xúc động muốn tiến lên tách hai người ra, hắn cảm thấy người Trang Thư Tình nên kéo phải là hắn.

Cực kỳ bất hạnh, sau khi Trang Thư Tình thấy được Đổng Hiểu Linh thì vô cùng yêu thích, Bạch công tử mạc danh kỳ diệu bị đẩy ra rìa.

Trong phòng, hai vị lão nhân song song dựa ngồi ở đầu giường.

Chuyện này tuy không hợp quy củ, nhưng mà mấy năm nay hai vị lão nhân vẫn luôn dựa vào nhau mà qua ngày, lão phu nhân nắm tay, không đồng ý rời khỏi giường bệnh của lão gia tử, lão gia tử tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng cũng luôn muốn đặt lão phu nhân ở dưới mí mắt để trông coi.

https://thuviensach.vn

Tuy bây giờ không giống quá khứ, nhưng trong lòng vẫn chưa thể

thích ứng nhanh như vậy.

Sau kih thỉnh an, Trang Thư Tinh không cần người nào tiếp đón liền ngồi xuống mép giường, trước xem mạch cho ngoại tổ phụ, sau đó đắp thêm chăn cho ngoại tổ mẫu.

”Quả thật không có vần đề lớn, đại khái bởi vì lúc trước thần kinh luôn cảnh giác quá chặt, lúc này đột nhiên buông lỏng nên có chút chịu không nổi, ngoại tổ mẫu, có phải ngài cảm thấy lười biếng không có khí lực, muốn đi ngủ nhưng lại không ngủ được có đúng không?”

”Đung, chính là như vậy, càng ngủ càng cảm thấy mệt.”

”Vậy thì đúng rồi, những lúc khó chịu thì không cần ngủ, chống đỡ

một chút, ban ngày chỉ cần ngủ trưa khoảng một khắc, qua vài ngày là tốt rồi.”

”Được, nghe con.” Vẻ mặt ngoại tổ mẫu tràn đầy ý cười, “Nhanh như

vậy liền xong rồi?”

Không phải đã xong, mà là chưa bắt đầu công việc, Trang Thư Tình trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào với nhị lão, hôm qua nàng mới đến, ngày mai lại phải đi Nam Đài phủ.

Lão gia tử đột nhiên mở miệng. “Có phải còn việc hay không?”

”Vâng, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ngày mai con phải rời đi kinh thành.”

”Sao nhanh như vậy?” Lão phu nhân phản ứng lại rất nhanh, “Có phải hoàng thượng an bày con đi làm việc gì không? Bởi vì Đổng gia nên con không thể cự tuyệt?”

https://thuviensach.vn

”Không phải như vậy đâu ngoại tổ mẫu, chuyện của Đổng gia đã qua, con là đại phu, tất nhiên là phải đến nơi mà người ở đó cần con, con cũng sợ tình hình bệnh dịch không thể không chế được nên phải lập tức rời kinh đô.”

Ngón tay lão gia tử giật giật, cũng không bị lời của nàng dẫn đi,

“Hoàng thượng muốn con đến nơi nào?”

”Ngoại tổ phụ...”

”Nơi nào?”

Trang Thư Tình bất đắc dĩ, ngay từ đầu nàng chỉ nói muốn rời khỏi kinh đô, cũng bởi vì sợ nhị lão lo lắng nên mới không nói rõ ràng.

Nhưng ngoại tổ phụ lại không để nàng như nguyện.

Giằng co một một hồi, Trang Thư Tình mới thẳng thắn, “Là Nam Đài Phủ.”

”Nam Đài Phủ?” Đổng Minh Dương vừa vào cửa liền nghe một câu như thế, sắc mặt rất không dễ nhìn, “Hoàng thượng sao lại phái con đến Nam Đài Phủ.”

Tình huống bên ngoài lão gia tử không biết rõ ràng như nhi tử, người liền không tự giác ngồi dậy một chút, “Tình huống Nam Đài phủ không tốt sao?”

Đồng Minh Dương mím môi gật đầu, “Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất hiện tại là ở Nam Đài Phủ, Thư Tình, việc này không thể sửa sao?”

”Sự tình không có đáng sợ như vậy, nhiều nhất chỉ là có chút phiền toái, con có thể ứng phó được.” Trang Thư Tình đứng dậy mình tam cữu https://thuviensach.vn

nói,“Con hy vọng con có thể là một người biết khó nhưng vẫn tiến lên dường đầu chứ không phải một người chỉ biết lui về phía sau, chỉ cần bây giờ con lui một bước, như vậy về sau sẽ có thể lui vô số bước, con không muốn mình trở thành người vô dụng, nếu con là người như vậy thì sẽ không có con của ngày hôm nay.”

Chống lại cặp mắt đen bóng dường như mọi chuyện đều có thể thống thấu kia, Đổng Minh Dương không thể phản bác.

Hắn cũng không thể nói lời gì hơn.

Đổng gia nguyên khí đại thương, chưa nói đến che chở cho Thư Tình, hiện tại đều phải nhờ nàng để che chở cho chút nguyên khí còn lại này.

Hắn cũng sợ hủy đi Thư Tình. Hắn không biết về sau tiền đồ của Thư

Tình có bao nhiêu lớn, nhưng nó lại hoàn toàn bất đồng với Thư Hàn, chuyện đó không thể nào biết trước được.

Hắn không muốn khiến Đổng gia trở thành gánh nặng của nàng.

Thư Tình xuất sắc như vậy.

”Tỷ tỷ, muội muốn cùng đi.”

Trang Thư Tình có chút kinh ngạc, Thư Hàn cầu khẩn nhìn nàng, nàng cho rằng hắn sẽ từ tam cữu học được cùng một dạng thái độ khi đối mặt với mọi chuyện, nhưng lần này nàng liệu sự sai rồi, Thư Hàn chỉ hy vọng nàng có thể mang theo hắn.

”Tỷ tỷ rất vui vẻ, lần tới tỷ tỷ nhất định sẽ dẫn đệ đi, nhưng lần này không được, đừng nóng vội, trước nghe tỷ nói xong đã.” Trang Thư Tình cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt hắn, “Không mang đệ theo không phải vì muốn đặt đệ ở nơi an toàn, mà là đệ có chuyện đệ nên làm, nguyên nhân lúc đó ta mang đệ đến kinh đô bây giờ cũng không còn phải lo lắng, đệ có https://thuviensach.vn

thể tiếp tục theo tam cữu một đoạn thời gian, sau đó, lúc thời gian tham gia kỳ thi sắp bắt đầu thì đệ hãy trở về, nếu không nắm chắc thì có thể trở về

trước để theo học Tô tiên sinh, hoặc cũng có thể buông tha cho kỳ thi lần này.”

Trang Thư Hàn cúi đầu, hắn không muốn bỏ qua kỳ thi tới, tiên sinh đã khảo qua rất nhiều đề, kỳ thi lần này với hắn mà nói hoàn toàn không có vấn đề, cho dù đỗ đầu cũng có thể có khả năng, tiên sinh từng nói, lấy trình độ của hắn, cho dù có thi hương cũng có thể đề tên trên bảng vàng, chỉ là kì thi hội sau đó có vẻ cố sức, thay vì đi thi để những người đó chen xuống dưới, không bằng dùng thời gian ba năm, một hơi khảo đến thi đình.

”Hay là đệ không muốn đỗ tú tài, về sau muốn theo ta làm đại phu?”

Trang Thư Hàn vội vàng lắc đầu, “Đệ làm quan.”

Làm quan về sau mới có thể bảo vệ tỷ tỷ, đây là tín niệm trong lòng hắn suốt bao nhiêu năm qua, tỷ tỷ hắn đã thành đại phu, nhưng cũng không thể là đại phu người ta gọi thì đến người ta đuổi thì đi, chỉ khi hắn làm quan, người khác mới không dám đối với tỷ tỷ như vậy.

Trang Thư Tình cười đến ôn nhu, “Vậy đệ muốn theo tỷ tỷ làm gì? Đi theo tỷ không có khả năng làm quan.”

Trang Thư Hàn nhìn Bạch Chiêm bên cạnh tỷ tỷ, biết hắn nhất định sẽ

bảo vệ tỷ tỷ, lo lắng trong lòng cũng thoáng giảm bớt, “Đệ trở về tham gia kỳ thi.”

”Được, Bạch Chiêm, chàng lưu lại vài người cho đệ ấy.”

Bạch CHiêm trầm giọng đáp ứng, “Bốn người lúc trước sẽ luôn đi theo hắn.”

https://thuviensach.vn

Một người nỗ lực muốn lớn lên, một người tận hết khả năng dẫn đường cho hắn, nhìn hai tỷ đệ ở chung, người Đổng gia lại không biết nói cái gì.

Lúc trước bọn họ chưa từng tham gia vào sinh hoạt của hai tỷ đệ, hiện tại bọn họ cũng có tư cách ỷ vào thân phận vung tay vung chân với quyết định của hai người.

Vị cô nương thông minh trước mắt chính là muốn biểu đạt ý tứ này.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 124: Nam Đài Phủ

Nam đài phủ liền nhau với Hội Nguyên Phủ, bên dưới có bốn quận hai mươi ba huyện, địa bàn trong sáu phủ không phải là lớn nhất, nhưng cũng lớn hơn Hội Nguyên Phủ một chút.

Nguyên nhân do địa vực, nên nơi này vẫn xem như phì nhiêu, địa phương tốt như vậy, người muốn chiếm tất nhiên cũng rất nhiều.

Chủ phủ Trần Hữu là người của đại hoàng tử, cách đây không lấu đã bị áp giải về kinh, còn lại chưởng binh Lương Chính Triều là người của tứ

hoàng tử, nếu không có câu nói kia của Bạch Chiêm, hoàng đế tạm thời sẽ

không động đến hắn.

Trước khi đi, Trang Thư Tình khéo léo từ chối an bày của hoàng thượng, chỉ muốn hắn hai thứ.

Thứ nhất là quyền xử lý gia sản của Trần Hữu.

Tuy tình hình dịch bệnh lúc này không có khả năng triều đình không cung cấp trợ giúp lương thực, nhưng nàng biết, số lượng thực sự đến tay người dân cũng chẳng thừa lại bao nhiêu.

Nhưng muốn chữa bệnh phải cần dược liệu, còn có nhiều thứ khác như

rượu để xử lý những nơi bị dịch, không có người nào nguyện ý đưa không.

Trần Hữu làm chủ phủ Nam Đài phủ nhiều năm, từ chỗ của Bạch Chiêm nàng cũng biết được hắn không phải là thanh quan gì, nên cũng không có ý định bỏ gần tìm xa, thay vì chờ người khác tìm khe hở để bòn https://thuviensach.vn

rút của dân, không bằng trực tiếp lấy gia sản của Trần Hữu, không thể để

đám quan lớn nhỏ tại Nam Đài Phủ chiếm được tiện nghi.

Nếu vẫn không đủ, Bạch Chiêm khẳng định sẽ có biện pháp Về phần cái thứ hai, chính là quyền tạm thời chỉ huy Nam Đài Phủ, cho dù là quan viên hay đại gia thế tộc, trước tình hình bệnh dịch hiện tại đều phải nghe nàng điều khiển.

Những nơi khác dù có loạn như thế nào nàng cũng không xen vào, nhưng bây giờ nàng tiếp quản Nam Đài Phủ, vậy người ở Nam Đài Phủ

phải nghe hiệu lệnh của nàng chứ không được đưa ra bất kỳ lệnh riêng nào, cho dù muốn âm thầm hành động riêng thì cũng phải xem bản lĩnh của bọn họ, ai có khả năng thì cứ đến, những nơi khác nàng không biết, nhưng có nàng ở đây, nằm mơ mới có chuyện tốt như vậy.

Nàng không muốn lo lắng phải phòng trên tránh dưới. Dứt khoát liền cầm lấy thánh chỉ, không cho bọn họ cơ hội động tay động chân.

Hoàng thượng cũng không hề do dự, hơn nữa còn chủ động tặng cho nàng một tấm kim bài.

Một mặt của kim bài có hình một con rồng đang giơ móng vuốt. Một mặt còn lại chỉ ghi bốn chữ, thấy vật như thấy trẫm, Trang Thư Tình thấy tấm kim bào này có chút quen mắt nhưng cũng không có tiếp tục nghĩ

nhiều.

Mặt khác, vào ngày bọn họ xuất phát hoàng thượng còn hạ ý chỉ đó ngay buổi lâm triều, cho nên, nàng làm việc ở Nam Đài Phủ cũng là danh chính ngôn thuận.

”Bạch Chiêm... Chỉ Cố, về sau ta gọi chàng Chỉ Cố đi.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm lập tức gật đầu, hắn đã sớm muốn nàng gọi như vậy, chỉ

là thấy Thư Tình gọi tên của hắn thuận miệng như vậy nên cho rằng nàng muốn gọi hắn là Bạch Chiêm.

Trang Thư Tình cười cười, nắm lấy tay hắn lắc lắc, “Sau khi đưa ta đến phủ của Trần Hữu chàng đi gặp Lương Chính Triệu đi, chỉ cần có binh quyền trong tay, về sau làm việc sẽ càng thuận tiện.

”Không đi, để Tam Tử đến lấy là được.”

Để cấp dưới đi lấy binh phủ có thể sao? Như vậy có giống trò đùa không?

Trang Thư Tình vội hỏi: “Có phải có chút không ổn hay không?”

”Không sao, ta còn ước gì hắn cầm luôn, chứ đừng đưa nó cho ta.”

Bạch Chiêm hừ hừ nói chuyện. Vô cùng mất hứng.

Trang Thư Tình không biết là hắn đang an ủi nàng hay đang làm nũng.

Việc này đến tay ai cũng là chuyện vui lớn, cho dù là hoàng tử nào cũng đều ước gì có thể mau chóng nắm được binh quyền trong tay, cố tình rơi vào tay hắn lại bị hắn ghét bỏ, hận không thể ném ra xa. Cũng khó trách ngày đó hoàng thượng ra đến cổng chính mới ném lại một câu 'Binh quyền của Nam Đài Phủ do ngươi tiếp quản' sau liền lập tức bỏ chạy.

Không ai hiểu con bằng cha, hiển nhiên hoàng đế bệ hạ cũng khẳng định là biết hắn sẽ ghét bỏ.

”Chờ chuyện tình ở nơi này bình ổn chúng ta liền lập tức trở về, đến lúc đó ai muốn tiếp nhận chúng ta cũng không quản.” Trang Thư Tình nhẹ

nhàng nói, về phần có phải sẽ khiến những người khác cảm thấy bất mãn hay không nàng thật không hề lo lắng, đến kinh đô lần này cũng đã sớm dự

tính, tuy rằng không phải đi áp đầu người ta nhưng cũng không làm việc https://thuviensach.vn

nương tay, mấy việc công lại cũng chỉ vỏn vẹn trong ba ngày, nhưng uy danh của Bạch công tử cũng khiến nàng kiến thức được một phen.

Ở hoàng thành cũng dám kiêu ngạo như vậy, Nam Đài phủ thực không tính là cái gì.

Xe ngựa chậm lại.

Trang Thư Tình vén mành lên ghé mắt ra ngoài nhìn: “Đến thành.”

Bệnh dịch rõ ràng đã nghiêm trọng đến mức này nhưng thành vẫn mở

lớn cửa, mọi người có thể tự do ra vào như thường.

Làm như vậy bệnh dịch còn không truyền nhanh ra ngoài mới là chuyện là.

”Trần Nguyên, nói mọi người chú ý một chút, không được tiếp xúc với bất kì người nào.”

”Trang tiểu thư yên tâm.”

Khoảng giờ này người ra vào thành không nhiều, đứng nhìn cũng không được gì, mọi người lập tức tiến vào thành, đi vào Trang Thư Tình mới biết được tình hướng ở đây nghiêm trọng tới mức độ nào, quét mắt toàn thành, mười người tình hết năm người bị nhiễm bệnh nghiêm trọng, bốn người bị nhẹ, một người thì nhìn như hoàn hảo nhưng theo nàng thấy cũng đã phát bệnh khoảng hai ngày.

”Đi chủ phủ trước, ta muốn nhìn mấy vị ngự y kia!”

Trần Nguyên thấy không tử không có ngăn lại, tiến lên gọi tới một người bình thường hỏi một chút, đoàn người lập tức chuyển hướng đến chủ

phủ.

https://thuviensach.vn

Nói bốn vị ngự y sau khi đến đây không làm việc gì thì cũng oan uổng cho bọn họ,tình hình bệnh dịch thì ai đều muốn chữa khỏi, cơ hội lập công vô cùng tốt ở ngay trước mắt, bọn họ tất nhiên là động tâm.

Chỉ là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ là kẻ chịu tai ương, còn chưa đợi bọn họ làm chuyện gì thì người đã bị bệnh đến không thể trở tay kịp.

Bọn họ cũng cảm thấy oan.

Cho đến khi nhìn thấy mọi người vây quanh một nữ tử trẻ tuổi tiến vào, bọn họ lập tức liền đoán được thân phận của nàng, nhìn thấy nam nhân bên người nàng, cơ hồ như nhìn thấy cứu tinh.

Lời nói trào phúng của nàng đã đưa đến đầu lưỡi, nhưng nhìn ánh mắt của bốn người bọn họ vẫn không thể phun ra một chữ.

Bốn người lập tức quỳ gối trước Bạch Chiêm, “Tham kiến công tử.”

Bạch Chiêm cũng không thèm nhìn bọn hắn, nắm tay Trang Thư Tình đi đến vị trí chính chủ ngồi xuống, ánh mắt tức giận nhưng không nói lời nào.

Trang Thư Tình nhìn khí sắc bốn người bọn họ, từ khi vào cửa thì mùi rượu đã vờn quanh chóp mũi, lập tức liền hiểu rõ, “Đã chuẩn bị tốt?”

Lần này đến đây có hai vị ngự y được điều đi theo Trang Thư Tình, một người tên Lã Á Quân, một người tên Gừng Họa, từ ngày kia bọn họ đủ

biết Bạch công tử có bao nhiêu che trở Trang đại phu, sợ bốn người kia sẽ

nói lời khó nghe chọc tới Bạch công tử nên bọn họ vội vàng mở miệng giới thiệu: “Đây là Trang đại phu, hoàng thượng đã phân phó, chúng ta phải nghe theo sự sắp đặt của Trang đại phu.”

”Chúng ta đã sớm biết.” Vị lớn tuổi nhất trong bốn người cười khổ mở

miệng, “tại hạ Trình Quân, ba vị này là Chu Tề, Trương Thành, Lưu Tập https://thuviensach.vn

Trọng, Trang đại phu muốn làm thế nào chỉ cần phân phó là được.”

Trang Thư Tình cười nói: “Dễ nói chuyện như vậy, nhìn bộ dáng cũng biết mọi người đã nhận được không ít khổ.”

Trên mặt bốn người đều thể hiện rõ ràng, nếu không phải đã chịu khổ

ở đây, đổi lại là lúc trước, bọn họ tuyệt sẽ không ngoan ngoãn để một con nhóc sai sử như vậy

Một đám người đều có bộ dạng thành thật, Trang Thư Tình cũng không thể làm khó bọn họ thêm, chỉ đành gõ bàn nói: “Đều đứng lên nói chuyện đi.”

Bạch Chiêm vẫn như trước, không nói một lời.

Mấy người đứng dậy, trong lòng càng tức giận.

”Như thế nào lại thành ra tình huống như thế này, các người là đại phu, cho dù muốn dành quyền cũng không thể liên lụy đến lợi ích chung, chỉ có nhanh chóng chữa khỏi bệnh mới là chính sự, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không dám làm khó dễ các ngươi, tại sao phải đắn đo?”

Nhớ tới những chuyện đã qua, trên mặt Trình Quân hiện lên oán giận,

“Bốn người chúng ta phụng mệnh đến Nam Đài Phủ, một lòng cũng muốn chữa bệnh để có thể không nhục mệnh hoàng thượng giao phó, nhưng tình hướng ở Nam Đài Phủ hoàn toàn không giống như những gì chúng ta được biết, chẳng những tình huống ở quan doanh xấu đến cực điểm mà ngay cả

dân chúng trong thành cũng có rất nhiều người đã bị truyền nhiễm, chúng ta cầu kiến Trần chủ phủ, Trần chủ phủ lại nói chúng ta đi tìm Lương tướng quân, khi đó chúng ta hoàn toàn không biết Lương tướng quân cũng đã bị

lây bệnh, chỉ thắc mắc tại sao khi đó tướng quân phủ lại có ít người như

vậy, Lương tướng quân không chịu gặp chúng ta, chỉ để chúng ta ở lại trong phủ, ngày sau đó bốn người chúng ta liên tục phát bệnh, khí đó chúng ta mới biết được bọn họ căn bản đã thông đồng với nhau, vì muốn nắm https://thuviensach.vn

được nhược điểm của chúng ta, không để chúng ta báo cáo lại tình hình thực tế.”

”Cho nên các ngươi mới đán đo không chịu làm việc?”

Bốn ngưởi đều cười khổ không thôi, Lưu Tập Trọng nói: “Nếu chỉ có Lương tướng quân và Trần chủ phủ thì chúng ta không sợ, nhưng chuyện này còn có liên quan đến hai vị hoàng tử, mệnh của chúng tôi thì không coi là cái gì, nhưng sau lưng là còn cả một gia tộc, lúc đó hai vị hoàng tử vẫn còn chưa bị tước quyền, nếu lúc đó ai trong số chúng ta dám xuất đầu, hậu quả sau đó chắc chắn không cần phải suy nghĩ, đó hoàn toàn chỉ là lấy trứng chọi đá.”

Nói đi nói lại, thì cũng chỉ vì người đứng sau giật dây mọi chuyện là hoàng tử, tam thúc cũng vì như thế cho nên mới ẩn nhẫn mấy năm, ngự y cũng vì như thế nên không thể không cam chịu uy hiếp.

Ngươi là hoàng tử thì ngươi có đặc quyền, cho dù làm chuyện thương thiên hại lý, giết chết không biết bao nhiêu người thì bất quá khi chuyện vỡ

lở ngươi cũng chỉ bị nhốt trong phủ, nhưng vẫn được ăn ngon uống tốt.

Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, hừ, cũng chỉ là một câu nói, vĩnh viễn cũng không thành sự thật.

Cảm thấy tức giận khó nén, Trang Thư Tình nhìn Bạch Chiêm liền không vừa mắt, hừ, hắn cũng là hoàng tử, lại còn là người cuồng vọng nhất!

Bạch Chiêm trợn mắt, ngốc lăng nhìn qua, Trang Thư Tình trong lúc nhất thời cũng không nói gì.

”Mất hứng sao?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình hậm hực nói ra, “Các người được làm hoàng tử công chúa đúng là được đầu thai rất tốt, hại người khác chết trăm ngàn lần cũng không đến lượt các ngươi chịu phạt, quả thực ra bất công.”

Tát cả ngự y đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Trang Thư Tình, nàng không sợ lời này đến tai hoàng thượng sao, không sợ sẽ bị

ban cho cái chết? Có phải quá mức cuồng vọng không biết sợ hay không?

Bạch Chiêm hừ một tiếng, lời nói ra càng lưu lại thật sâu trong trí nhớ

mọi người ở đây, “Phụ thân làm người quá mức khoan dung thiếu quyết đoán, bọn hắn cũng là do bị người dung túng mà thành, nếu đổi lại là ta, hừ.”

Muốn nói là dung túng, ngươi mới là người được dung túng nhiều nhất, Trang Thư Tình không thèm nói ra sự thật này, “Ta hiện chỉ muốn biết, đám người các ngươi hẳn là đều dựa theo phương pháp của ta để chữa bệnh, cho dù không hoàn toàn tốt lên nhưng hẳn cũng không đến mức quá nghiêm trọng như hiện tại, nhưng tình huống bây giờ còn vượt xa so với đoán trước của ta, đây là vì sao?”

”A, bởi vì đến lúc này đại hoàng tử và tứ hoàng tử hai bên còn đang tranh đấu, không ai nhường ai, ai cũng đều muốn thừa cơ hội này để kéo đối phương xuống nước, lại không muốn mình bị chịu thiệt nên ép chúng ta đem phương pháp của Trang đại phu đưa cho bọn họ, nói chúng ta không cần động tay vào, chúng ta cũng không biết phải làm sao, đến cửa quân doanh căn bản chúng ta còn chưa vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình ngày càng hỏng bét.”

Thật đúng là một lũ phá hoại, Trang Thư Tình thầm mắng một câu, đứng dậy nói: “Không thể tiếp tục trì hoãn, mau đến chủ phủ, Bạch... Chỉ

Cố, chàng để Tam Tử đi tiếp quản binh quyền, chỗ của Lương Chính Triệu, Trình ngự y, tình huống của Lương tướng quân như thế nào? Có tốt không?”

https://thuviensach.vn

”Vẫn không tốt lắm.”

Trang Thư Tình nhíu mày, nếu nói chuyện này không có bút tích của bốn người bọn họ, nàng không tin, tuy rằng bệnh này có khả năng lây nhiễm lại nhưng chỉ cần chú ý tốt, cũng không khó tốt lên lâu như vậy.

Trình Quân làm như không cảm giác được, chắp tay vái chào, “Chờ hạ

quan thu thập mấy thứ một lát liền lập tức cùng Trang đại phu đến chủ

phủ.”

”Mau chóng để hắn đi chuẩn bị tốt, không thể mang theo mầm bệnh tiến vào kinh đô.”

”Tại hạ đã biết.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 125: Tiếp Nhận

Cửa lớn thủ phủ rộng mở, một ngày trước khi bọn họ dến đây đã cho người dọn dẹp qua một lần.

Trang Thư Tình cũng không đi nhìn quanh trong phủ, vừa ngồi xuống liền trực tiếp hạ mệnh lệnh, “Từ giờ trở đi, cửa thành Nam Đài phủ hoàn toàn đóng kín, không cho phép bất kì ai tự ý ra vào, người ở trong thành toàn bộ đều phải nghe chỉ thị của ta.”

”Vâng.”

”Bất kì ai tới cầu kiến, nếu là chuyện không liên quan đến bệnh tình thì cho dù là ai cũng không gặp, Bảo Châu, ngươi đem lời này của ta nói với gác cổng.”

”Vâng.”

”Trần Nguyên, gia sản của Trần Hữu đã kiểm kê rõ ràng hết chưa?”

“Đểu đã kiểm kê, theo như ta ước tính, số tài sản này dùng để ứng phó với tình hình hiện tại cũng dư giả, đề suất của Trang tiểu thư thật hay.”

Tuy là được khen nhưng Trang Thư Tình không cao hứng nổi, không biết số tài sản này của Trần Hữu được hắn tham nhũng trong bao lâu mới có thể kiến Trần Nguyên nói ra câu này, “Lập tức đi thu gom tất cả rượu và nồi hơi trong thành lại, nói cho bọn họ, bao nhiêu rượu cứ tính phí cho ta.”

https://thuviensach.vn

“Mặt khác, cũng lập tức triệu tập toàn bộ đại phu trong thành đến đây, sáng ngày mai ta muốn lập tức nhìn thấy bọn họ.”

”Không thành vấn đề.”

“Ta đã tra trong sổ sách được ghi chép lại, ngoại thành Nam Đài phủ

có vôi nham thạch, ngươi cho người đi lấy một ít về, phạm vi lây bệnh quá lớn, cho một thời gian ngắn không thể kiếm được nhiều rượu như vậy, trước phải dùng vôi để thay thế, nhưng vôi cũng không thể so với rượu, nếu như không cẩn thận sử lý sẽ tổn thương đến gia súc và trẻ em, mau cho người đi viết bố cáo, mỗi nhày đứng ở chợ lớn tuyên đọc mười lần, nói thêm một câu, triều đình phái ngự y đến chữa bệnh cho dân chúng, không lấy một xu nào của mọi người, nếu dân chúng tích cực phối hợp cam đoan bệnh tình sẽ có thể khỏi hẳn.”

”Vâng.”

“Bây giờ còn chút thời gian, nghỉ một chút sẽ đến quân doanh.”

Mấy vị ngự y hai mặt nhìn nhau, người này làm việc thật quyết đoán, mỗi một câu đều liên quan đến bệnh tình, không cần nhìn trước ngó sau đề

phòng, chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình, chữa bệnh cho tốt là được.

Hành động tràn đây tự tin, hành sự thẳng tay không cho bất kì người nào xen vào, có một Trang Thư Tình như vậy, khiến bọn họ có chút hâm một cũng càng nhiều là tin tưởng bệnh tình có thể chữa khỏi, bọn họ cũng không thể đứng đây cản chở tay chân, nhất định cũng phải ra sức làm việc, không thể thua kém Trang đại phu.

Lương Chính Triệu không chịu nhận mệnh.

Hắn đã sớm quyết định, mặc kệ là ai đến cũng nhất định sẽ không để

đối phương tác quái trên đầu hắn. Hắn đóng đô nhiều năm ở Nam Đài Phủ, bất kì là ai cũng đừng muốn từ nơi này của hắn nhặt được đồ tốt, như vậy https://thuviensach.vn

tài sản của hắn sẽ không ai có thể ngó nghé tới, mặt mũi cũng có thể bảo trụ.

Nhưng hắn không nghĩ tới, người đến… Là Thuộc hạ của Bạch công tử.

Sao lúc trước không có chút tin tức nào nói rằng người tới Nam Đài Phủ sẽ là Bạch công tử.

Hơn nữa đối phương còn chỉ phái một thuộc hạ đến đây, rõ rang là hắn đã bị coi kinh.

Nhưng hắn rất thông minh thu vào tất cả tâm tư, ngoan ngoãn giao binh phù ra ngoài. “Hạ quan muốn cầu kiến Bạch công tử, không biết…”

“Không cần, công tử đang rất bận.” Cầm binh phù trên tay nhét vài áo, Tam Tử chắp tay sau lưng, tựa tiếu phi tiếu nói: “Nghe nói trong quân doanh không người nào không mắc bệnh, không biết Lương tướng quân đã làm gì mà ngay cả bản thân cũng bị bệnh, nhưng dù sao thì cũng chỉ cần chi một chút tiền, chịu chút khổ là bệnh sẽ khỏi, chỉ là đáng thương những binh lính kia.”

Mặt Lương Chính Triệu lập tức liền biến sắc. Bản thân gây chuyện thì bây giờ phải nhận lấy quả đắng, đây quả là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn, không biết bao nhiêu người đang thầm chê cười hắn, chỉ là không vạch trần ra trước mặt mà thôi.

Người này, quả thực là đáng giận.

“Tức giận sao? Ngươi nên cảm thấy may mắn vì người đến đây là ta chứ không phải Bạch công tử hay Trang tiểu thư, Trang tiểu thư còn hận không thể mang những người liên quan trong chuyện này đều đem đi xử

trảm.”

https://thuviensach.vn

“Nàng không có tư cách đó.” Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, đây cũng đồng thời là tự hắn thừa nhận lỗi của mình.

”Nàng muốn, nàng liền có.” Tam Tử phẩy tay xoay người rời đi.

Ra khỏi Lương phủ, Tam tử nhìn người bên cạnh hắn.”Minh tử, hình như là ta có chút bị ảnh hưởng từ Trang tiểu thư.”

Minh Tử trợn trừng mắt, ai mà không bị chứ? Người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là công tử nhà hắn.

“Nhưng mà, cảm giác này cũng rất tốt, trước kia luôn cảm thấy trong lòng không kiên định, giống như thứ gì có được tùy thời cũng sẽ mất đi, nhưng mà bây giờ, tâm chỉ có kiên định và yên ổn.”

“Bởi tâm yên ổn.”

Đúng vậy, Tam Tử ngẩng đầu lên, nhìn về thái dương trên trời, trước kia bọn họ còn lo lắng rất nhiều cho công tử, hiện tại cũng chỉ còn lại an tâm.

Trong quân doanh đã không có người quản một đoạn thời gian dài, tuy rằng không hạn chế ăn uống của bọn họ nhưng đều bị giam trong doanh trại, mỗi ngày đều làm những chuyện không hiểu được, quân tâm càng ngày càng bất ổn.

Người nào cũng biết cứ như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng mấy ngày nay tướng quân cũng không tiến vào quân doanh.

“Lương tướng quân vẫn không thấy sao?”

“Vâng, người tới truyền lời vẫn nói như vậy, chỉ cần chúng ta bảo vệ

tốt trận địa, không bất luận kẻ nào được phép ra ngoài.”

https://thuviensach.vn

“Như vậy không được, cho dù phải vi phạm quân lệnh cũng phải xuất doanh một chuyến… Ai?”

“Thủ lĩnh, là thuộc hạ.” Người bên ngoài rất nhanh liền bước vào, trên mặt có chút cổ quái, “Có người tiến vào quân doanh, rất nhiều người.”

“Binh lính cánh gác chỉ để làm cảnh sao? Sao lại để người vào?”

Sắc mặt người kia càng thêm cổ quái, “Bọn họ không ngăn được, tầm mắt thuộc hạ nhìn thấy, chỉ bằng một chiêu, tất cả bọn họ đều bị đánh ngã.”

Bốn người trong phòng đều nhìn nhau, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh liền thấy một nhóm người tiến vào.

Người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, hắn không quen biết, phía sau khiêng một cái hòm, những người đi theo tuổi nhìn cũng không quá lớn.

Một hòm thuốc? Bốn người nhìn nhau, bước nhanh tiến đến nghênh đón.

“Tại hạ là Trình Nhị Lương, thủ lĩnh ở đây, không biết chư vụ là…”

Trang Thư Tình lấy ra kim bài, “Ta là đại phu phụ trách tình hình dịch bệnh ở Nam Đài Phủ, bắt đầu từ bây giờ, Nam Đài phủ do ta toàn quyền phụ trách.”

Nhìn thấy lệnh bài, bốn người đều đồng thời quỳ xuống, cho dù là phụ

trách tình hình dịch bệnh nhưng náo động quân doanh cũng là có tội, nhưng bốn người bọn họ hiện đã hoàn toàn quên mất những chuyện này, bọn họ

chỉ cần một chủ nhân có thể nói cho bọn họ biết tiếp theo phải làm như thế

nào.

Tam Tư ném binh phù về phía Trình Nhị Lương, “Lương tướng quân do bảy vị thủ lĩnh cầm đầu sẽ được giải về kinh đô phục mệnh, kể từ bây https://thuviensach.vn

giờ, tất cả tướng sĩ ở Nam Đài Phủ dều do công tử nhà ta quản.”

Tin tức đến quá đột ngột, mọi người đều không thể ứng phó kịp, nhưng chỉ cần có thể ổn định lại quân tâm, công tử này là ai cũng không quan trọng.

Trình Nhị Lương hai tay dâng lên binh phù, “Vâng, tướng quân cứ

việc phân phó.”

Sau khi tiến vào quân doanh, đây là lần đầu tiên Bạch Chiêm mở

miệng, “Mọi chuyện đều theo như Trang đại phu làm, ai dám phản kháng, xử lý theo quân lệnh.”

”Tuân lệnh.”

Trang Thư Tình nhìn quanh nơi dóng quân, chỗ nào cũng đều có ga giường đệm chân và xiêm y đang phơi nắng, mùi rượu và mùi lưu hoàng xông vào mũi.

Trên bãi đất còn một nồi đang chưng rượu, dùng ngón tay chạm vào một chút, nhiệt độ như vậy ở khoảng bốn mươi độ.

“Không đúng cách.”

Mọi người đều nhất tề nghe ngóng, Quả thật không đủ nóng, rõ ràng nói là chỉ lấy phần rượu đầu, giống như nàng đoán. Bọn họ hoàn toàn không hoàn toàn dựa theo phân phó của nàng làm.

“Chương rượu một lần nữa.”

Trang Thư tình thậm chí còn vào doanh trại nhìn, cũng có hương rượu nhưng rất nhạt, những binh bính bị bệnh đều ngồi chung một chỗ, có người thậm chí còn đang đấu sức, dùng sức mạnh vật những người khác đè lên, https://thuviensach.vn

khăn rửa mặt tùy tiên ném qua một bên, một đống xiêm y vứt chung một chỗ, hiển nhiên là không phải xiêm y của một người.

“Làm như vậy cũng có thể chữa khỏi bệnh, chuyện cười.”

Không biết người đến là ai, các binh lính đều hai mặt nhìn nhau, người này có lai lịch gì? Đến chữa bệnh cho bọn họ? Bây giờ không phải bọn họ

đang chữa bệnh sao? Mỗi ngày ngay cả cửa doanh cũng không bước ra.

Từ trong phòng đi a, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn trời, “Chỉ Cố, mấy ngày nay có mưa không?”

”Không mưa.”

“Vậy tốt, không cần đợi đến ngày mai, lập tức cho người đến quán rượu mang rượu tới đây, lập tức phải có rượu, đi hỏi thăm xem chung quanh đây có vôi bột không, nếu có sẵn thì càng tốt, trước hết phải tiêu độc toàn bộ chỗ sân này, những tướng sĩ đang ngồi đây đều ra ngoài. Sắp xếp cho bọn họ, mỗi người một giưởng, giường của ai chỉ có người đó mới được nằm, cũng chỉ có thể mặc y phục của chính mình, chỉ có thể dùng những vật dụng của riêng mỗi cá nhân, những thứ trong doanh trại đều phải dùng nước sôi nấu nửa canh giờ, phơi ba ngày dưới mặt trời, mỗi ngày phải tiêu độc quân doanh ba lần, chuẩn bị nhiều thùng gỗ một chút, cả lưu hoàng nữa, mọi người đều phải thay phiên nhau tắm rửa, thời tiết nóng sẽ toát mồ

hôi, tuyệt đối phải tận lực tránh tiếp xúc thân thể. Tuyệt đối không thể

nhiễm mồ hôi của đối phương, nước đã tắm qua phải được xử lý. Cẩn thận không được người khác đụng tới, đây chính là nguyên nhân của việc truyền nhiễm, nhất định phải ngăn chặn.”

Sáu vị ngự y nghe vậy mới biết được thì ra bọn họ còn thiếu nhiều chi tiết như vậy, nhất thời trên mặt đỏ vô cùng, vốn bọn họ còn tưởng người sai không phải bọn họ, bây giờ nghĩ lại, không phải bọn họ không có trách nhiệm.

https://thuviensach.vn

Bọn họ còn chưa phát hiện, từ lần đầu tiên gặp mặt, Trang Thư Tình đã sớm nhìn thấu bọn họ, lúc đó bọn họ còn đang xem nhẹ con nhóc trước mắt, là một vị ngự y, lần đầu gặp mặt Trang Thư Tình đương nhiên sẽ nổi lên tâm tư xem nhẹ.

”Ngươi, tên là gì?”

Trình Nhị Lương còn đang dụng tâm nhớ tới những lời vừa rồi, nhìn thấy vị nữ tử thoạt trông vô cùng lợi hại này hướng mắt về phía hắn, mặt lập tức đỏ lên, lời cũng nói không ra, “Mạt, mạt tướng gọi Tình Nhị

Lương.”

“Nhìn tình hình trước mắt, trong khoảng thời gian này, ngươi là người cầm đầu bốn người bọn họ?”

“Vâng, Lương tướng quân mấy ngày nay chưa từng đến đây, chỉ

truyền lệnh đến nói mạt tướng bảo vệ nơi đóng quân cho tốt, không đươc cho bất kì kẻ nào xuất nhập.”

Trang Thư Tình cười lạnh, “Bọn họ chạy trốn thật mau, người như vậy sao có thể làm đến chức tường quân.”

Bạch Chiêm nhìn Thư Tình vừa nói đến vấn đề này lập tức liền tức giận bất bình cảm thấy vô cùng bất đắ dĩ, mặc dù việc này không có liên quan gì với hắn,nhưng mỗi ngày thái độ của Thư Tình đối với hắn cũng không tốt lắm, lâu lâu còn giận chó đánh mèo.

Nhưng mà lấy lòng thì vẫn phải làm, “Ta đi giết hắn?”

Tà tà liếc mắt nhìn, Trang Thư Tình quay đầu đi nói chuyện với Trình Nhị Lương, nàng chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút cảm xúc tức giận, cũng không phải lúc nào cũng động đến nhân mạng.

https://thuviensach.vn

“Ngươi làm theo an bày của ta, hôm nay không còn sớm, chỉ có thể

chuẩn bị một chút, ngày mai nhất định phải làm toàn bộ theo lời của ta.”

“Vâng.” Trình Nhị Lương sảng khoái đáp ứng, sau đó lại hỏi một câu,

“Làm như vậy có thể trị được bệnh sao?”

Trang Thư Tình ý bảo hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn, phảng phất như không thấy mặt hắn đang đỏ hồng, ngữ điệu không hề thay đổi: “Bệnh của ngươi không nghiêm trọng, vẫn luôn làm theo lời đại phu sao?”

Trình Nhị Lương lắp bắp trả lời, “Lúc tước có chút nghiêm trọng, sau này đều làm theo đó mà làm, bây giờ đã tốt hơn một chút.”

Bọn họ không giống bính lính bình thường chen chúc trong một doanh trại, nên bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, chú ý một chút cũng dần dần tốt lên.

Mấy người quan viên cũng chỉ ờ trong nhà bọn họ, không cần chú ý nhiều như binh lính nên bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng.

“Bệnh trạng rất nhỏ không cần dùng nước lưu hoàng, chỉ cần đun sôi nước vo gạo để tắm là được, dùng thêm mấy loại thuốc, không quá vài ngày là tốt.”

“Vâng.” Bị bệnh ép buộc mấy tháng nay, biết vài ngày nữa là bệnh có thể tốt Trình Nhị Lương liền nhẹ nhàng thở ra, bệnh này nhìn có chút nghiêm trọng, nhưng không nguy hại đến tính mạng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 126: Việc Hôn Nhân

Để ngự y đi theo một ngày, Trang Thư Tình liền phái bọn hắn xuống các quận huyện, đem những đại phu trong thành đều tập hợp lại với nhau.

Chỉ trong thời gian vài ngài, nhân tâm và quân tâm ở Nam Đài Phủ

đều ổn định xuống.

Trong thành nơi nơi đều có thể ngửi thấy mùi rượu đang phiêu đãng, lẫn lộn mùi lưu hoàng, không người nào không dám nghe theo, cho dù trong lòng có bất mãn nhưng cũng không dám thừa cơ làm phản.

Giữa người với người bởi vì chữa bệnh mà ít tiếp xúc, cũng càng thêm dè dặt, không muốn mang bệnh mình truyền cho người khác, cũng không muốn người khác vì mình mà bị bệnh.

Mỗi người đều tích cực chữa bệnh, bệnh tình dần dần liền chuyển tốt, cũng có người tự giác đi lấy vôi nham thạch để tiêu độc nơi ở của mình, sau này Trang Thư Tình cũng không cần phải phái người đi làm việc này.

Không đến giới hạn cuối cùng, không người nào sẽ nguyện ý trả giá.

Chuyển biến trong quân doanh thì càng thêm rõ rang, bọn họ có thói quen theo mệnh làm việc, chỉ cần nói bọn họ phải làm thế nào bọn họ sẽ

làm như vậy, đánh chết cũng không cãi nửa lời, tình hình bệnh tình càng ngày càng tốt, sĩ khí cũng càng ngày càng cao, không còn trầm lặng như

trước.

https://thuviensach.vn

Liên tục mấy ngày như vậy, trong thành so với lúc trước cũng càng thêm náo nhiệt..

Mỗi ngày gác cổng đều phải nhận rất nhiếu bái thiếp, nhưng Bạch Chiêm và Trang Thư Tình không gặp bất luận kẻ nào.

Trang Thư Tình cũng vội vàng không lúc nào rảnh rỗi, Bạch Chiêm thuần túy là mặc kệ bọn họ, tình nguyện bị Trang Thư Tình lôi đi chạy việc.

Đến khi lệnh cấm ra vào ở Nam Đài Phủ được gở bỏ đã là gần một tháng sau.

Lúc này đã là tháng bảy.

“Bệnh tình đã không chế tốt, chúng ta cũng nên trở về.” Che miệng hắt xì một cái, Trang Thư Tình chống đầu buồn ngủ, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều phải làm việc liên tục, nàng cũng sắp không chịu nổi.

Bạch Chiêm nhấc tay ôm người đi ra ngoài, “Ngày mai trở về đi.”

“Ngày mai không được, nhanh nhất thì cũng phải ngày mốt, Trình Quân bọn họ đang trên đường trở về, tính lộ trình không sai biệt lắm thì ngày một mới đến, giao phó cho bọn họ một chút rồi chúng ta rời đi.”

Chống đỡ để bản thân không được ngủ, Trang Thư Tình hỏi, “Chủ phủ

không có thay người, tướng quân cũng chưa có ai đến đảm nhận, chàng cứ

như vậy đi sẽ không có vấn đề gì chứ?”

“Không cần quản nhiều như vậy.”

Được rồi, vậy mặc kệ, Trang Thư Tình nghiêng đầu nằm xuống lập tức liền ngủ không biết nhân sự.

Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi.

https://thuviensach.vn

Bây giờ chưa có kết quả, Trang Thư Hàn trầm ổn đứng xa xa nhìn, Nguyệt Minh nhưng lại không thể yên tâm như chủ tử của hắn, ỷ vào mình có dáng vóc nhỏ, giống như cá trạch lập tức chui vào. Vài bước liền tiến lên hàng đầu, trông mong nhìn vào cửa lớn.

“Đến đến!”

Hai nha dịch tiến đến cui đầu, nâng một tấm giấy hồng dán lên bảng thông báo.

Đợi khi mọi người yên lặng, nha dịch liền giương giọng nói: “Ở đây có ba tờ, nhìn không thấy tên của mình cũng đừng vội, phía sau vẫn còn hai tấm giấy chưa dán.”

Không ít cười nói chuyện, cũng có người chắt tay cầu khẩn.

Nhường đường một chút, còn hai tờ nữa.

Có người vui mừng, có người sầu thảm, nhưng tờ cuối cùng chưa được dán lên, tạm thời vẫn chưa có người tuyệt vọng.

Nguyệt Minh tỉ mỉ tìm, bậc thứ ba và thứ hai không có tên chủ tử nhà hắn, trong lòng không khỏi có chút bối rối, Tô tiên sinh từng nói, người được xếp trong hàng nhất đẳng không nhiều, tuy rằng công tử lợi hại, nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ, nhìn những người xung quanh hầu như

đều đã trên hai mươi, ba mươi bốn mươi cũng không tính là ngạc nhiên, hắn còn thấy được một vị lão nhân râu trắng.

Công tử phải cùng nhiều người nhu vậy cạnh tranh, có phải là đã…

“Nhất đảng đến.” Không biết ai hô một câu, Nguyệt Minh còn chưa đợi dán xong hoàn toàn liền nhào lên liều mạng tìm, từ tên cuối cùng dò lên trên, càng dò càng thấy lạnh. Không có, không có. Chỉ còn một tên cuối cùng.

https://thuviensach.vn

Ngừng thở, đang định hướng lên xem liền nghe thấy có người kêu lớn,

“Đỗ đầu là Trang Thư Hàn, người này, sao ta nghe có chút quen tai, là nhà ai?”

Sao? Nguyệt Minh lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đi nhìn lại một hồi, Trang Thư Hàn, là Trang Thư Hàn, công tử nhà hắn đỗ đầu, công tử

nhà hắn liên tục đỗ đầu ba kì thi, là tam nguyên!

Không khí đang yên tĩnh đột nhiên có một giọng lớn quát to một tiếng, ra sức chen chúc xông ra ngoài, vừa hướng Trang Thư Hàn chạy đến vừa la lớn, “Công tử, trúng, người trúng rồi!”

Trang Thư Tình cũng không ngoài dự đoán, lúc làm bài thi trong lòng hắn đã sớm nắm chắc, “Đứng hạng mấy?”

“Là nhất đẳng, công tử, người đỗ đầu! Mau mau, chúng ta mau chóng đến báo tin vui cho Tô tiên sinh, ngài trúng tam nguyên, tiên sinh nhất định sẽ cao hứng!”

Đỗ đầu? Lúc này Trang Thư Hàn mới lấy lại chút tinh thần, “Không nhìn lầm?”

“Không nhìn lầm.” Nguyệt Minh đối với những ánh mắt ghen ghét nhìn qua cũng không để ý tới, nâng mắt nâng cằm, vừa lôi kéo người vừa hừ hừ nói: “Bản thân không trúng cử còn không muốn người khác đỗ sao, công tử, chúng ta mau đi.”

Trang Thư Hàn gõ đầu hắn một chút, “Yên lặng một chút, chỉ là may mắn đỗ đầu, ngày thường ta dạy ngươi thế nào.”

Nguyệt Minh cũng không dám xoa chỗ bị đánh, hôm nay hắn quả thật thất thố, “Tiểu nhân biết sai.”

https://thuviensach.vn

“Nhớ kỹ là được, ta biết ngươi cao hứng cho ta.” Trang Thư Hàn nói xong liền xoay người lên ngựa, lúc này hắn mới có chút cảm giác cao hứng,

“Chúng ta đi gặp tiên sinh trước.”

”Vâng.”

Tô Văn đã sớm biết kết quả này, trong lòng hắn đã thầm đắc ý thật lâu, tuy rằng ngoài miệng không khen ngợi tiểu đệ tử của hắn nhưng lại giữ

người lại dùng cơm trưa xong mới thả về, còn khó có khi uống nhiều thêm hai chén.

Tô Văn không uống những thứ như canh giải rượu, nếu đã muốn uống thì cần gì giải, mà đã muốn giải thì ngay từ đầu đừng uống!

Tô phu nhân biết thói quen này của lão gia, sau khi đỡ người lên giường liền lấy cho hắn một chén nước ấm.

“Lão gia, thiếp thân có chuyện này muốn cùng thương lượng với ngài một chút.”

Tô Văn nhấc mắt lên liền cười, “Chút tâm tư này của nàng sao ta không biết, không vội, chờ một chút.”

“Thiếp thân đương nhiên là gấp, Thư Hàn tuy không có gia thế tốt, nhưng chỉ cần một ngày Bạch công tử còn, ai dám coi kinh hắn, lại nói thiếp thân cũng không phải nhìn trúng điểm đó ở tiểu tử này, thiếp thân cảm thấy tính tình đứa nhỏ này không sai, Thư Tình cũng không phải người nhiều chuyện, Vi Nhi gả vào những nơi phức tạp đó không bằng gả vào Trang gia, có môt vị tỷ tỷ tốt không nói, lại cũng không có bà bà ở trên chèn ép.”

Ở trong lòng Thư Hàn, địa vị người tỷ tỷ này của hắn không hề thấy hơn mẹ ruột.”

https://thuviensach.vn

Thiếp thân đương nhiên biết, nhưng Thư Tình là người hiểu chuyện biết lẽ, căn bản không phải là một người soi mói, Vi Nhi cũng không phải người nhiều chuyện, mấy năm nay thiếp than đều dạy dỗ con rất tốt, khẳng định sẽ rất hợp với Thư Tình, ngài đừng cười nữa, ngài trước giờ không nhìn tục nhân, không để ý tục sự, không biết hiện tại có bao nhiêu người nhìn trúng Thư Hàn đâu. Nếu không xuống tay sớm một chút coi chừng sẽ

là rể nhà người ta.”

Tô Văn uống mấy ngụm nước trà, đem cái cốc đưa cho phu nhân, hắn cũng ngồi dậy một chút, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười, “Việc này nàng nói ở

đây cũng vô dụng. Ta nói chờ một chút không phải nói chờ hắn có chút tiền đồ, mà chờ tỷ tỷ của hắn trở về, nàng mới là người làm chủ, theo như hiểu biết của ta với tỷ tỷ hắn, nàng sẽ không ngăn cản việc này, ngược lại cũng không để ý chút quy củ này, sẳn sàng cho hai đứa trẻ gặp nhau vài lần, nếu cả hai đều có ý thì cùng chung một chỗ, nếu không hợp ý thì có thể tách ra.

Nàng không phải ác bà bà, đương nhiên cũng sẽ không chỉ lo đến ích lợi, đều nàng mong muốn nhất là Thư Hàn có thể sống được tốt”

Tô phu nhân cũng gặp qua Trang Thư Tình vài lần, nàng và Liễu nhị

phu nhân là khuê mật, cũng đã không ít lần nghe nhị phu nhân nói Trang Thư Tình có bao nhiêu tốt, trong lòng đã sớm có ấn tượng tốt với nàng, lúc này nghe lão gia nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy được Vi Nhi và Thư

Tình có thể làm chị em dâu thật sự không thể tốt hơn, hôn sự này, cho dù là cướp nàng nhất định cũng phải cướp tới tay.

Hơn nữa nàng so với bất kỳ người nào cũng đều chiếm ưu thế.

“Khi nào Thư Tình trở về?”

“Cũng nhanh, theo như tin tức ta nhận được, bệnh tình ở Nam Đài phủ

đã được khống chế, nàng rất quan tâm Thư Hàn, sau khi biết có kết quả sẽ

lập tức nhanh chóng trở về.”

https://thuviensach.vn

Tô Văn là người cực thông minh, nhìn người cũng thực chuẩn, nếu Trang Thư Tình biết được ở sau lưng đã có người xem thấu chính mình sợ

là sẽ lạnh hết cả người, cũng may, người này không có ác ý với nàng.

Tô phu nhân thở dài, “Một vị cô nương, làm đến nước này thật không dễ dàng, nếu như đám nam nhân kia dùng được sao còn có thể nhọc nàng nơi nơi bôn ba.”

“Phu nhân, lời này thật bất công a, vi phu cũng là nam nhân!”

Giận lẫy nhìn lão gia nhà mình liếc mắt một cái. Năm nay Tô phu nhân đã gần bốn mươi, khóe mắt hơi mi tràn đầy phong tình, “Thiếp thân cũng chỉ nói một câu vì Thư Tình, miễn cho có người nói phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn, trừ việc sinh con thì việc gì cũng không biết làm.”

Lời này hình như trong lúc vô thức nào đó hắn đã từng nói qua, Tô Văn sờ sờ mũi, đi xuống giưởng giả bộ say rượu, “Đầu vi phu vô cùng choáng váng, trước nghĩ ngơi một lúc rồi lại cùng phu nhân thảo luận đề tài này.”

Rõ ràng chính là mượn rượu trốn tội đây mà, nhưng dù sao thì cũng vẫn mềm lòng, Tô phu nhân nhịn cười, đắp chăn cho Tô Văn, chờ người ngủ say mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Trang Thư Tình bị người ở sau lưng phân tích một hồi lúc này đã sớm về nhà, hơn nữa còn cố ý phân phó người không nhà không được nói cho Thư Hàn là nàng đã trở lại.

Trời nóng, sau khi về nha Trang Thư Hàn lập tức muốn trở về phong nghỉ một lái, bước qua phòng khách theo thói quen đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiến về phòng, vừa mới tiến lên một bước hắn liền lập tức quay đầu lại, bởi vì quá mức giật mình nên chân vẫn một trước một sau chưa kịp nhúc nhích, ngơ ngác một hời, cơ hồ teo bản năng hỏi rang miệng, “Tỷ tỷ?

Tỷ trở về khi nào? Sao không có ai nói với đệ là tỷ đã trở lại!”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cười lên tiếng, thật tốt, có thể nhìn thấy Thư Hàn nàng liền cao hứng.

“Buổi trưa là về đến nhà, nghe nói đệ lại đỗ đầu, tiểu tam nguyên, thật không chịu thua kém.”

Lần đó trở về Khê Thủy Trấn mới tách ra hai ngày ngắn ngủ đã khiến cho hắn hoảng hốt ăn không ngon ngủ không yên, mà lúc này, bọn họ còn tách ra hơn một tháng.

Có đôi khi buổi tối khó chịu muốn khóc, nghĩ muốn liều lĩnh đến Nam Đài Phủ tìm tỷ tỷ nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn phải thích ứng với loại chia lìa này, sau này hắn cũng không thể ngày ngày gặp mặt tỷ tỷ, hắn phải thích ứng.

Mà những chuyện này, hắn không thể để tỷ tỷ biết.

Cho dù bây giờ hắn đang cao hứng muốn khóc, cũng không thể để tỷ

tỷ biết.

Hơn nữa hiện giờ sắc mặt tỷ tỷ không được tốt lắm…

Đúng rồi, tỷ tỷ nhất định là cố ý chạy về trong ngày công bố kết quả, nghĩ như vậy, chút không tự nhiên trong lòng Trang Thư Hàn liền biến mất không còn dấu vết.

Tỷ tỷ lúc nào cũng đều yêu thương hắn, cho dù về sau hắn có như thế

nào, dù hắn có đi xa thì tỷ tỷ cũng nhất định sẽ nhớ hắn.

Như vậy là tốt rồi.

”Tỷ tỷ, tỷ đi nghỉ một chút trước, chờ tỷ nghỉ ngơi tốt chúng ta lại nói tiếp.”

https://thuviensach.vn

”Được rồi, gia chủ đã lên tiếng, ta liền đi ngủ trước vậy, buổi tối chúng ta hảo hảo ăn mừng một phen.”

”Tốt.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 127: Cự Thân

Người đỗ tam nguyên lần này tất nhiên không thể sánh bằng trạng nguyên của ba kỳ hương, hội, đình, nhưng dù sao thì thanh danh nhất định sẽ truyền xa, huống chi người kia mới chỉ là một đứa bé.

Hội Nguyên Phủ náo động.

Nếu không phải cửa lớn Trang gia khó vào, từ khi tin tức bắt đầu truyền sa sợ là không biết sẽ có bao nhiên người đạp cửa tiến vào Trang gia.

Nhưng mà khó vào cũng không có nghĩa là không người vào được, người đến đầu tiên chính là Liễu gia nhị lão gia và nhị phu nhân.

Bệnh của Liễu Tri Quỳnh cũng đã tốt lên rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ đề cập đến chuyện muốn trỡ về Liễu gia, Trang Thư Tình chưa về

nên không có người thúc giục nàng.

Trang Thư Tình trở lại nàng lại càng không muốn đi, trong dầu vẫn luôn cân nhắc đến chuyện bái sự.

Nàng không cần trở về Liễu gia.

Mấy ngày nay nhị phu nhân không gặp nữ nhi, Trang đại phu không có ở đây nàng cũng không thể thường xuyên tốt cửa, chỉ có thể thường thường cho nha hoàn đưa mấy thứ đến đây, lúc này thấy sắc mặt nữ nhi hoàng nhuận, so với lúc ở nhaà còn béo lên một còng, tâm tình liền vô cùng tốt.

https://thuviensach.vn

Nhìn lão gia một cái lập tức kề sát nữ nhi nhẹ giọng nói chuyện: “Liễu Trí U bị đưa đến miếu đường, lão thái gia nói rằng cả đời này cũng không cho nàng bước ra, bất kỳ ai cầu tình cũng lập tức đưa đến trầm đường miễn cho Liễu gia càng thêm mất mặt, đại phòng lúc này đã mất hết thể diện.

Chuyện của Liễu gia, Trang Thư Tình tất nhiên sẽ không xen vào, nhưng Liễu Tri QUỳnh thấy mẫu thân nói như vậy mày liền nhăn lại,

“Nương ở nhà đừng cao hứng như vậy, nói thế nào thì đại phòng vẫn là người chưởng gia, nương đừng khiến mình chịu thiệt.”

“Nương đương nhiên biết, nhưng chưởng gia thì như thế nào, hiện tại thấy chúng ta chẳng phải cũng không dám nhìn thẳng mặt hay sao, cho dù là tứ phòng cũng ghét bọn họ, tứ thúc mặc dù nhậm chức ở kinh đô nhưng tứ tẩu con cũng không phải dễ chọc, bởi vì Liễu Tri Quỳnh xúi dục mà còn trai nàng phạm lỗi lớn, nàng còn hận Liễu Trí U không thể...”

”Nương! Không cần nói nữa.”

Nhị phu nhân lập tức nhỏ giọng lại, trên mặt có chút mất tự nhiên, nàng quên mất nơi này là Trang gia, mà ở nơi này cũng không phải chỉ có một mình nữ nhi.

“Là ta lắm chuyện rồi, Trang đại phu cứ coi như ta chưa nói cái gì.”

Nhị phu nhân vội vàng đổi đề tài, “Đúng rồi, sao không thấy vị đường tỷ

kia của đại phu?”

“Mỗi ngày ta đều bận rộn, có một số việc không thể xử lý hết, may mắn có đại tỷ trông coi cửa hàng Đông thị bên kia, bây giờ chắc là tỷ ấy đang ở đó.”

“Tình cảm tỷ muội hai người đúng là thật tốt.” Nhị phu nhân thử thăm dò hỏi, “Tuổi nàng hình như lớn hơn Trang đại phu một chút, không biết đã nghị thân chưa?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhất thời hiểu được, nhị phu nhân sợ là đánh chủ ý lên Mẫn tỷ tỷ.

Buông mi xuống cười cười, “Nhị phu nhân có điều không biết, đường tỷ của ta góa chồng trước khi thành thân, đối tượng nghị thân của tỷ tỷ

được gia đình nuông chiều, sống buông thả, trước ngày thành thân mấy tháng bị nhiễm bệnh mà chết, bọn họ không những lừa gạt còn có ý đồ

muốn để tỷ tỷ ta gả qua hòng chiếm trọn đồ cưới, sau này đại bá ta biết chuyện lập tức liền từ hôn, đối phương chẳng những không chịu, còn khắp nơi rêu rao nói tỷ tỷ ta có số khắc phu, kém chút đem tỷ ấy bức tử, ta đau lòng tỷ ấy nên liền đưa tỷ ấy về đây, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.”

Nhị phu nhân trợn mắt. Thế nhưng còn có nội tình như vậy? Nhìn vị

cô nương kia thoải mái tự tại, nửa phần cũng không giống như người từng muốn tìm cái chết, nàng nguyên bản còn muốn nghị thân cho thứ tử.

Dòng dõi Trang gia mặc dù có chút thấp, nhưng nhìn tình huống trước mắt, đội tỷ đệ này của Trang gia cũng không phải người thường, nữ nhi trong nhà không ai có độ tuổi phù hợp với Trang Thư Hàn, Trang Thư Tình sớm đã có người ở bên trông chừng, cũng chỉ có thể từ Trang Thư Mẫn xuống tay.

Trưởng tử tập võ từ nhỏ, về sau không biết như thế nào, may mắn đã sớm định ra một mối hôn nhân tốt, lấy gia thế của đối phương cũng đủ để

chống đỡ chi thứ hai, cho dù là đại phòng cũng nhìn đỏ mắt.

Nếu thứ tử có thể đặt mối quan hệ với Trang gia thì chi thứ hai cũng có thể càng thêm đảm bảo.

Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ tới Trang Thư Mẫn đã từng có một mối hôn sự. Lại còn là góa phụ trước khi thành thân, người như vậy Liễu gia vạn vạn không thể cưới về.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà nàng suy nghĩ nhiều rồi, Trang thư Tình cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem đường tỷ gả vào nhà cao cửa rộng, gả vào nơi như vậy, có khi ngay cả đến một đứa nha hoàn tỷ ấy cũng không thể đối phó được.

Ánh mắt vừa chuyển, chống lại tầm mắt tràn ngập xin lỗi của Liễu Tri Quỳnh nàng cũng chỉ cười cười, tiểu kế như vậy nàng vẫn có thể chịu được.

“Như vậy a, cũng thật đáng thương. “Cho đến khi rời đi, nhị phu nhân cũng không nhắc lại một câu, nàng có chút hối hận bản thân sao không hỏi nữ nhi trước về tình huống của Trang Thư Mẫn đã vội vàng mở miệng với Trang Thư Tình.

“Thư Tình, muội đừng để trong lòng, ở trong đại gia tộc mà nói, cho dù không tranh nhưng vẫn phải nghĩ cách khiến bản thân trở nên cường đại, không để người khác khi dễ, nương của ta không có ý xấu, cũng không cố ý tính kế, nàng chỉ muốn mượn sức muội.

“Muội biết, yên tâm, muội sẽ không đi so đo.”

Liêu Tri Quỳnh liền an tâm, Thư tình là người nói một không hai, muội ấy nói không so đo nhất định sẽ không đi so đo, “Ngày mai ta muốn về nhà một chuyến, nói với tổ phụ việc bái sư, cũng chuẩn bị chút lễ nghi, chính thức bái muội làm thầy.”

”Nghĩ tốt rồi?”

“Thời gian dài như vậy cũng đủ để ta suy nghĩ thấu triệt.”

Trang Thư Tình cười, “Không vội, nhìn xem Từ Giai Oánh nghĩ như

thế nào, nếu nàng cũng kiên trì muốn học, vừa lúc có thể thu cả hai, y quán có Bán Nguyệt trông nom, đến lúc đó cũng có thời gian chỉ cho hai người.”

“Cũng tốt.”

https://thuviensach.vn

“Tiểu thư, người Từ gia tới.”

“Ai đến?”

”Từ phu nhân và Từ tiểu thư.”

Hai người nhìn nhau, “Đúng là, vừa nhắc lập tức liền có mặt, mời bọn họ vào đi.”

”Vâng.”

Liễu Tri Quỳnh đứng dậy, “Ta về phòng trước.”

“Ừm, trong khoảng thời gian này phải chút ý cơ thể nhiều một chút, không cần suy nghĩ nhiều, không không được khiến bản thân mệt mỏi, trước khi làm đại phu phải học cách chăm sóc chính mình cho tốt.”

“Ta hiểu.” Kỳ thực Liễu Tri Quỳnh rất muốn gọi nàng một tiếng sư

phụ nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Tâm muốn bái sư cũng càng thêm gấp gáp.

Lúc này tình huống của Từ Giai Oánh đã hoàn toàn tốt, bước đi vững vàng, nhìn qua cũng biết cơ thể đã tốt lắm.

“Nhìn thế nào cũng thấy muội gầy đi. Ở bên ngoài không tốt sao?”

“Thời tiết quá nóng, không ăn được một số thứ.” Trang Thư Tình vén áo thi lễ với Từ phu nhân, “Thời tiết nóng như vậy sao phu nhân lại đến đây?”

“Còn không phải nha đầu này, vừa nghe nói Trang đại phu trở lại lập tức liền một hai nói nhất định phải đến thăm, nếu không phải có ta ở đây sợ

là nó đã một mạch chạy đến Trang gia đòi bái sư.” Bất đắc dĩ mắng một câu, Từ phu nhân cũng phụ họa với nữ nhi nhà mình nói, “Ta nhìn cũng https://thuviensach.vn

thấy gầy đi, trong nhà còn rất nhiều khối băng, buổi chiều ta cho người đưa đến, cơm cũng phải ăn nhiều hơn một chút.”

Ở niên đại này có khối băng cũng không phải chuyện hiếm lạ, Trang Thư Tình không muốn cự tuyệt, tuy rằng Bạch phủ không thiếu nhưng dù sao cũng là tâm ý của người ta, cự tuyệt cũng không tốt.

Thân thể nàng căn bản đã kém, nên lúc nóng cũng kiên trì không dùng băng, còn những người khác lúc nào cũng có thể sử dụng.

Từ phu nhân thấy nàng tiếp nhận, ý cười trong mắt càng sâu, quay đầu lập tức nói đến chuyện khác, một hồi lâu mới giống như lơ đãng hỏi: “Tuổi của Thư Hàn hình như là mười một.”

“Đúng vậy, sinh nhật của đệ ấy mới qua không bao lâu, khi đó ta còn ở

Nam Đài Phủ nên bỏ lỡ mất.” Trang Thư Tình lập tức liền biết được ý đồ

của Từ phu nhân, nhưng mà, mười một tuổi đã có thể nghị thân?

Dù sao ở thời đại này, mười một tuổi nghị thân cũng coi như là trễ, ở

đây cũng không cho phép tự do luyến ái.

“Ta cũng không nói chuyện quanh co nữa, ta đến đây là muốn tác hợp cho cháu gái của ta, nàng nhỏ hơn Thư Hàn một tuổi, trong nhà dạy vô cùng tốt, so với nữ nhi này của ta đúng là bớt lo hơn nhiều, nếu Trang đại phu có ý, ta tìm một cơ hội để đại phu xem thử.”

“Phu nhân có ý tốt, lấy tài sản của tỷ đệ chúng ta mà nói tuyệt đối là trèo cao, nếu mở lời cự tuyệt đúng là có chút không biết tốt xấu, nhưng bời vì là Từ phu nhân nên ta không thể nói những lời qua loa tắc trách.”

Uống một ngụm trà, Trang tHư Tình thấy thần sắc Từ phu nhân không để ý mới tiếp tục nói “Trong nhà phụ mẫu không còn, nói đến hôn sự của Thư hàn, ta là người có quyền làm chủ nhất, đệ ấy vẫn luôn nghe lời ta nói, https://thuviensach.vn

nếu ta nói đệ ấy xem trọng một chút, đệ ấy nhất định sẽ tuyệt không nói hai lời, nhưng thỉnh phu nhân thứ lỗi, ta không thể làm vậy.”

“Lo lắng khi hắn hiểu chuyện sẽ không vui?”

“Ta không sợ hắn ghét ta áp đặt, chỉ sợ hắn không thể sống được hạnh phúc.” Trang Thư Tình có chút cảm khái nói, “Khi còn nhỏ, không hiểu tình là gì, hôn nhân đều từ cha mẹ và trưởng bối sắp đặt, về sau sẽ phải sống cùng người đó, mặc kệ là bần cùng hay phú quý, cho dù là lớn tuổi cũng phải cùng trôi qua cả đời, nếu không gặp được người thích hợp, trong lòng sẽ không uất ức sao? Người thân mật nhất bên cạnh bản thân chẳng lẽ

không thể tự mình lựa chọn? Nếu cha mẹ ta ở đây, việc này nhất định không đến lượt ta phát biểu ý kiến, nhưng nhà ta không có trường bối, một khi đã vậy ta cần gì phải ngăn cản cơ hội có được hạnh phúc của đệ ấy?

Tâm tư của Thư Hàn vô cùng cẩn trọng, chỉ cần đã đặt ra mục tiêu thì tuyệt đối sẽ cố hết sức đạt được, những lúc đệ ấy cảm thấy mệt mỏi, người làm tỷ

tỷ cũng chỉ hy vọng đệ ấy có thể nghỉ ngơi thả lỏng, người sống trên đời phải có quy củ mới có thể bước vào khuôn khổ, nhưng có những quy củ

khiến con người không thể sống được tự tại với chính bản thân mình, ta luôn là người không đặt nặng quy củ, khiến phu nhân chê cười rồi.”

“Không, là Thư Hàn có một tỷ tỷ tốt.”Từ phu nhân nói lời vô cùng chân tâm thật ý, lệnh của cha mẹ không thể cãi, gả cho người tốt coi như

mệnh ngươi tốt, gả không tốt cũng là số của mình, đem hết thảy mọi thứ

đều quy kết cho số mệnh, trước đến giờ nàng cũng có thới quen như vậy, hôm nay nghe Thư Tình nói nàng mới biết được, cuộc sống của mình cũng không thể quy kết cho số mệnh

Đáng tiếc, Trang Thư Tình chỉ có một.

Thứ nàng ấy nghĩ đến đầu tiên sẽ là hạnh phúc mà không phải lợi ích, người như vậy chỉ có Thư Tình.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm đứng ngoài cửa, hai tay vòng trước ngực, híp mắt dựa vào cột, phàng phất như không thấy đứa nhỏ đứng bên cạnh hắn đang run rẩy.

Trên thự tế hắn có chút ghen tị với Trang Thư Hàn, đối với hắn, Thư

Tình tới bây giờ cũng không để ý như vậy.

“Nhưng mà ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý trước, việc này một ngày chưa được định xuống, nơi này của ngươi sẽ không yên tĩnh, ai cũng không phải người mù, có mắt đều nhìn tra được Thư Hàn về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, người khác sẽ nghĩ mọi cách đem chuyện tốt này thu vào tay.

“Bên ngoài không phải luôn nói rằng cửa lớn Trang gia không dễ vào sao? Về sau lại càng không dễ vào là được.”

Từ phu nhân cười ra tiếng, mỗi ngày đều ôm một đống quy củ nói chuyện nàng cũng thấy mệt, nàng thật lòng yêu thích Trang Thư Tình, rất muốn tìm một cơ hội đem người về phủ, để các nàng có thể cùng Trang Thư Tình ở chung tán gẫu, sống thanh thản vô câu vô thúc khiến con người cảm thấy thật thoải mái.

Không phải ai cũng muốn bản thân sống khó khăn, nếu có cơ hội có thể để bản thân thoải mái một chút, ai lại không đồng ý?

”Nương, chuyện của ngài xong rồi thì mau đến chuyện của con gái a.”

Từ Giai Oánh chờ đến sốt ruột, nhịn không được xen miệng nói.

Từ phu nhân liếc nàng một cái, “Không phải là bái sư sao? Khi nào nương ngăn cản con? Chỉ cần Thư Tình chịu nhận vào cửa, ta còn ước gì không thể nhanh chóng quét ngươi ra khỏi nhà.”

”Không cần nương ngài quét, con tự mình đi, Thư Tình, mau nhận ta đi.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cười, hai mẹ con này thật là.

”Trước đây Liễu Tam cũng đề cập chuyện này với ta, vậy ba ngày sau cùng nhau làm lễ bái sư, như thế nào?”

Từ Giai Oánh mừng rỡ, hai tay dùng sức nắm lại, “Được, vậy ba ngày sau.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 128: Thu Đồ Đệ, Mở Y Quán

Tin tức Trang Thư Tình sắp thu đồ đệ không có ai biết, nhưng từ

miệng hạ nhân hai nhà Từ Liễu, tin tức này rất nhanh được truyền ra.

Tất nhiên là lời gì cũng có, nhưng được hai gia tộc tán thành, mặc kệ

là trong lòng nghĩ như thế nào cũng không có người dám đi cầu rủi ro.

Dù sao thì Liễu gia và Từ gia cũng là gia tộc lớn ở Hội Nguyên Phủ, không người nào nguyện ý đắc tội với đại gia tộc.

Ngày này, chẳng những Liễu nhị gia và nhị phu nhân tới mà cả Liễu lão gia tử cũng tự mình tới đây, phía Từ gia, người đến là Từ tướng quân và phu nhân.

Người không nhiều, nhưng sức nặng mười phần.

Hôm này không có tôn lão và những người khác, chỉ có một mình Trang Thư Tình ngồi trên chủ vị, bởi vì hiếu kì chưa qua nên vẫn mặc mộc mạc như trước, dù là trang sức cũng không quá chói mắt, ở trong mắt hai vị

phu nhân càng cảm thấy thương tiếc, nàng vì nương giữ đạo hiếu, còn phải chăm sóc cho đệ đệ, vị cô nương như vậy đúng là khó có được.

Liễu Tri Quỳnh và Từ Giai Oánh trước ngày bái sư đã thương lượng một hồi, cùng mặc một thân áo lam nhạt, chân đi đôi giày vải màu vàng, cũng không có trang sức chói mắt, nhẹ nhàng khoan khoái đi đến trước mặt sư phụ.

https://thuviensach.vn

Hai người nhất tề quỳ xuống trước mặt Trang Thư Tình, hai tay bưng trà giơ cao trên đỉnh đầu, “Sư phụ, mời dùng trà!”

Trang Thư Tình tiếp nhận ly trà của Từ Giai Oánh nhấp một ngụm, sau đó đưa cho Bảo Châu, lại nhấp một ngụm của Liễu Tri Quỳnh xong mới nói chuyện, “Giai Oánh lớn tuổi hơn, là sư tỷ, Tri Quỳnh là sư muội.”

”Vâng, sư phụ.”

Đưa tách trà cho người bên cạnh, Trang Thư Tình tiếp tục nói: “Học y không thể nóng vội, trong tất cả những nghề, riêng học y là không có khả

năng học thành nhanh chóng cũng không thể học chỉ một lần là xong, cho dù mất đến mười năm, tám năm, may ra mới có thể học được chút da lông, học càng sâu, các ngươi sẽ phải làm quen với các bộ phận trong cơ thể con người, còn phải động dao trên xác chết, chỉ có trải qua thực tiễn, các ngươi mới biết được vị trí của lục phủ ngũ tạng. Chỉ có thể tìm đúng vị trí các cơ

quan thì mới có thể chữa trị được đúng bệnh. Nếu như không xác định đúng vị trí, có thể sẽ lưu lại bệnh căn, không chừng còn cắt phải mạch máu khiến người bệnh mất máu mà chết, sợ hãi sao?”

Trong lòng hai người đều đã chuẩn bị tâm lý, cái gì cũng nghĩ tới, chỉ

duy nhất không tính được sẽ phải động dao lên xác chết, nhìn nhau, từ mắt đối phương hai người đều thấy được sự sợ hãi, nhưng tâm trí kiên định, chỉ

bằng thứ này vẫn chưa thể đánh mất quyết tâm của các nàng.

”Có một chút sợ hãi, nhưng mà ta nghĩ có thể vượt qua, sư muội cũng nhất định có thể.”

”Ta có thể, sư phụ, ta có thể.”

Trang Thư Tình khẽ gật đầu, cũng không động dung, ngược lại hai vị

mẫu thân ngồi ở một bên nghe nàng nói, đã mấy lần muốn mở miệng nhưng cũng không nói ra lời gì.

https://thuviensach.vn

”Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, những khổ cực các ngươi học được ở đây đều là quá trình ta đã từng trải qua, nhưng ta sống được đến nay, cho dù học hành gian nan vất vả, vừa khóc vừa học, thời gian học giải phẫu cho dù có vô cùng đói nhưng cũng không thể nuốt được cơm, chỉ cần ăn một chút liền phun ra, nhưng vẫn phải ăn, cuối cùng ta chỉ có thể bưng bát cơm đối mặt với thi thể bên cạnh ăn từng muỗng từng muỗng một. Y thuật của ta không giống những gì các ngươi từng biết, chỉ cần hơi có sai lầm khả năng sẽ mất đi tính mạng con người. Năm đó, ngày đầu tiên ta học, câu nói đầu tiên học được chính là không được sợ hãi khi đối mặt với sinh mệnh con người. Nếu như sợ hãi thì không còn tư cách làm đại phu, những gì ta đã từng trải qua sau này các ngươi cũng phải đối mặt, nếu không làm được, cho dù mười năm, hai mươi năm sau ta cũng sẽ không cho các ngươi bước vào nghề y, hiện tại các ngươi hối hận còn kịp, nếu như sau này nữa đường rút lui, ta lập tức sẽ trục xuất sư môn, không chút lưu tình.”

Hai người mặt đã không còn chút máu nhưng ánh mắt lại không có chút nào lui bước.

Đúng vậy, các nàng sợ hãi, nhưng các nàng càng sợ hãi sẽ phải sống những tháng ngày như trước kia, nhìn không thấy hi vọng, lúc đau đớn, khó chịu cảm giác dồn nén như muốn giết sạch tất cả mọi người, muốn cho tất cả mọi người cùng chính mình chịu đau khổ, bản thân như vậy, ngay cả các nàng cũng không dám đối mặt lần nữa.

Hiện tại các nàng đã bước ra từ những tháng ngày đen tối kia, nhưng chuyện đã từng xảy ra, chưa giờ khắc nào các nàng quên đi, nếu các nàng có thể học được dù chỉ một chút bản lãnh của sư phụ, vậy một ngày kia các nàng cũng có thể trợ giúp những người đã từng sống trong đau khổ như các nàng... Vừa nghĩ đến trong lòng liền tràn ngập ý chí chiến đấu.

Chỉ cần kiên trì tiến lên, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp, cho dù vất vả

một chút thì có làm sao!

https://thuviensach.vn

Hai người ngẩng đầu ưỡn ngực, “Vâng, sư phụ, đồ nhi ghi nhớ.”

Lúc này Trang Thư Tình mới lộ ra thần sắc vừa lòng, “Đứng lên đi.”

”Vâng.”

Chuyện trong lòng ngóng trông hồi lâu rốt cuộc cũng thành, hai người đều có chút kích động, đứng lên nắm chặt tay đối phương, nếu không có trưởng bối và sự phụ ở đây sợ là hận không thể nhảy cẫng lên khiến tâm tình chính mình bình tĩnh lại.

Trang Thư Tình vốn cũng không phải người nghiêm túc, thấy cảm tình sư tỷ muội các nàng tốt như vậy, trên mặt cũng tràn đầy ý cười.

Từ vị trí chủ vị đi xuống bên người Bạch chiêm, tuy rằng thân phân có chút thay đổi, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, đặt ở trước mặt mấy vị trưởng bối nói thế nào nàng vẫn nên đi về vị trí của tiểu bối.

“Về sau khẳng định sẽ phải chịu đau khổ, bây giờ vẫn chưa bắt đầu, nên nói cái gì mọi người đều nói đi.”

“Đau lòng thì đau lòng, Trang đại phu dạy thế nào thì vẫn phải dạy thế

đó, dù sao chúng ta cũng không nhìn thấy.” Liểu lão gia tử là người rộng rãi, “Nếu có thể học được của ngươi mấy phần bản lãnh, về sau cũng có thể

sống yên ổn.”

Nhị phu nhân nhất thời đỏ hồng vành mắt, dù nàng đau lòng nữ nhi nhưng cũng không thể bảo bọc được cả đời, bây giờ còn tốt, có Liễu gia tử

thiên vị, ai cũng không thể nhiều lời, nhưng đợi đến khi lão gia tử không còn, bọn họ làm cha mẹ cũng không thể sống mãi cùng nàng, đến lúc đó phải làm thế nào?

Cảm tình huynh muội cho dù có tốt nhưng về sau có tẩu tử vào cửa cũng sẽ có một tầng ngăn cách, nếu có bản lĩnh có thể khiến bản thân sống https://thuviensach.vn

tốt, về sau cũng không cần nhìn sắc mặt người khác, nghĩ như vậy, Nhị phu nhân liền đem đau lòng ép xuống dưới.

Bây giờ vất vả một chút, về sau cũng không cần phải lo nghĩ.

Ngẩng đầu nhìn về phía Từ phu nhân, chống lại ánh mắt cũng đỏ hồng như mình, trong lòng cảm thấy hiểu rõ, địa vị của nữ tử đã cùng cách còn không bằng gái lỡ, bây giờ đau sủng, về sau cũng không thể duỗi tay đi quản, cho dù các nàng không thể học được hoàn toàn bản lãnh của Trang đại phu nhưng có thể đi theo nàng cũng tốt.

Ánh mắt Từ công mậu có chút phức tạp, “Trang đại phu có thể nhận con là đồ đệ cũng coi như có phúc khí, về sau như thế nào cũng chỉ có thể

xem tạo hóa.”

“Ở nơi này của ta không có hai từ 'tạo hóa', các nàng trả giá bao nhiêu thì sẽ nhận về bấy nhiêu.” Trang thư tình liếc mắt nhìn hai người, cười nói.

“Các nàng đã bái ta làm sư phụ, về sau hành y đều phải mang theo các nàng, sẽ nhiều lần phải xuất đầu lộ diện, khó tránh khỏi có người nói lời khó nghe, các nàng nói như vậy cũng biết là đã chuẩn bị tốt tâm lý, cho dù những người bên ngoài không có nhiều cơ hội để tiếp xúc, nhưng có chút thời điểm không thể mãi trốn tránh.”

“Mặc kệ cho bọn họ nói, ta nhịn được, chỉ cần Quỳnh Nhi không sao, việc gì ta cũng có thể chịu đựng. Trang đại phu yên tâm, ta đã chuẩn bị

trước tâm lý.”

“Ta sẽ không khách khí như nhị phu nhân, ai dám nói linh tinh trước mặt ta ta nhất định sẽ không nén giận.” Từ phu nhân xuất thân danh môn, từ khi gả vào Từ gia tình tình cũng mạnh mẽ không ít, chỉ cần động đến điểm mấu chốt của nàng, nàng lập tức dựng thẳng sát khí.

Trang Thư Tình nhìn, có chút đoán được tính tình mạnh mẽ kia của Từ

Giai Oánh là học từ ai.

https://thuviensach.vn

Thu đồ đệ, bởi vì sắp mở y quán mà Trang Thư Tình bận càng thêm bận, chỉ nói đến giảng bài đã chiếm của nàng không ít thời gian.

Bỏi vì nơi này không có thuốc tây, nói đến trung y thì bản thân nàng cũng chỉ hiểu được khái quát, vì vậy nàng cũng đành vừa giảng vừa học, may mắn hai vị học sinh này không có tín nhiệm nàng mù quáng, không cảm thấy có gì đó không đúng.

Liễu Tri Quỳnh làm bệnh nhân nhiều năm, tốt xấu cũng có chút trụ

cột, Từ Giai Oánh thì hoàn toàn là người mới nên học có chút cố sức, Trang Thư Tình không thể không thả chậm tốc độ để nàng có thể đuổi kịp.

Mỗi ngày đều liên tục như vậy, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Ngày khai trương y quán, Trang Thư Tình cũng chỉ treo bảng hiệu lên liền coi như xong việc.

Y quán là nơi trị bệnh cứu người, không cần đến nhiều lễ nghi rườm ra.

Trình Kha đã tới từ sớm, ngẩng đầu nhìn bốn chữa như rồng bay phượng múa ‘Y quán Cùng Tế’ một hồi lâu mới bước qua ngưởng cửa, mùi thuốc quen thuộc đập vào mật, nhưng bất đồng với những y quán khác đó là nơi này tất cả đều là nữ tử.

“Trình đại phu đến.” Trang thư tình đã sớm cho người đứng chờ ngoài cửa, nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng ra ngoài.

Y quán không thể không có đại phụ, những đại phu khác hoặc là mở y quán tại nhà, hoặc là đến những y quán có tuyển đại phu để chẩn bệnh, chỉ

có Trình Kha là không giống, hắn không chịu câu thúc, cho dù là y quán của sư phụ hay các sư thúc bá cũng không làm việc cố định ở bất kỳ nơi nào.

https://thuviensach.vn

Nàng cho người đi đề nghị hắn đến làm việc tại y quán cùa nàng, hắn liền lập tức đồng ý, Trang Thư Tình nghe vậy cũng cảm thấy ngoài dự

đoán.

”Trình đại phu tới thật sớm.”

”Tò mò nên muốn đến sớm một chút để xem thử.” Nhưng mà hắn có chút thất vọng nho nhỏ liếc mắt nhìn xung quanh, y quán ở đây cũng không có gì khác những y quán ngoài kia, kỳ thực hắn là muốn đến kiến thức một phen khả năng mổ bụng chữa bệnh của Trang đại phu..

Chút tiểu tâm tư ấy của hắn Trang Thư Tình tất nhiên là nhìn ra được, cười cười dẫn hắn vào bên trong.

Phòng giải phẫu cũng không khác những phòng bên ngoài là mấy.

Đây vốn chỉ là một cách để chữa bệnh, nếu có người có thể thấy hứng thú với nó mà dụng tâm nghiên cứu, nàng cầu còn không được.

“Trình đại phu cảm thấy hứng thú thì cứ tự do tham quan, chúng ta đi vào nhìn một cái.”

Một nơi vô cùng sạch sẽ, thoảng thoảng có mùi cồn quen thuộc.

Chính giữ căn phòng nhỏ hẹp bày một chiếc giường, bên góc tường còn đặt những thứ kỳ lạ hắn chưa bao giờ thấy qua, duy nhất nhận biết chính là hộp dụng cụ của Trang đại phu.

“Đây là dụng cụ hô hấp, lúc mổ có thể hỗ trợ bệnh nhân hô hấp, đây là dụng cụ ly tâm...”

Mỗi một dạng Trang Thư Tình đều giới thiệu cho hắn, nói trong khoảng thời gian này chuyện nàng cao hứng nhất chính là dụng cụ ly tâm rốt cục cũng đã hoàn thành, so với đoán trước của nàng càng thêm tinh tế, https://thuviensach.vn

không hổ là người của Bạch công tử, có cái máy này, nàng bắt đầu đi thu thập các nhóm máu khác nhau.

Mấy ngày gần đây Thanh Dương Tử đều ôm cái này mãi không tha, hận không thể rút máu của tất cả mọi người đi kiểm tra, trong Bạch phủ, ngoài Bạch Chiêm ra không ai có thể chạy thoát khỏi hắn, bây giờ vừa nhìn thấy hắn lập tức liền trốn.

Trang Thư Tình vô cùng yên tâm đem dụng cụ ly tâm giao cho hắn, việc này, nàng tin tưởng không có bất kỳ người nào làm tốt hơn hắn.

”Ta có thể chạm vào mấy thứ này sao?”

“Đương nhiên có thể, về sau, lúc nào ta giải phẫu ngươi cũng có thể

đứng một bên quan sát.”

Trình kha mừng rỡ, “Thật sao?”

”Đương nhiên.”

”Tốt, vậy ta liền lưu lại nơi này không đi!”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 129: Y Quán Cùng Tế

Không bao lâu, Lưu Thanh Quân đến, nhìn trong ngoài một chút, ánh mắt đảo qua phòng phẫu thuật mấy lần, chào hỏi rồi trở về, nếu như không phải y quán nhà hắn đang còn mở cửa hắn thật sự sẽ ở lâu hơn một chút.

Sau đó mấy vị đại phu cùng nàng hợp tác giải quyết dịch bệnh ở Hội Nguyên Phủ cũng đến, cũng không ở lại lâu lắm, chào hỏi một tiếng rồi ra về.

Không người nào biết, bốn chữ 'Cùng Tế y quán' chính do hoàng thượng ngự bút đề lên, y quán cứ như vậy im ắng khai trương.

Đại khái vì Trang Thư Tình ít khi ra tay, hơn nữa tuổi của nàng còn rất trẻ, mặc dù có thanh danh, nhưng vẫn không có bao nhiêu người tin nhận, ý quán mở mấy ngày nay cũng chỉ có ít người đến cửa.

Thấy tình huống như vậy, mười vị y nữ sau khi chuyển đến y quán đều cảm giác có chút lo sợ bất an, sau khi thật sự xác định Trang đại phu không phải vì tình hình y quán mà buồn rầu mới yên lòng một chút.

Thật sự thì Trang Thư Tình không hề phát sầu, cho dù người đến nhiều nhưng chỉ là những chứng bệnh phổ thông bình thường thì nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào Trình Kha, xét về phạm trù trung y khả năng của nàng hoàn toàn kém hơn nhiều những vị đại phu ở đây, không phải bệnh nào nàng cũng có thể chuẩn đoán.

Trình Kha thì càng nóng nóng này, phải nói là hắn còn ước gì không có người đến, để mỗi ngày hắn có thể trốn trong phòng giải phẫu không đi https://thuviensach.vn

ra, những dụng cụ phẫu thật này của Trang đại phu so với cái gì cũng đều hấp dẫn hắn.

Sáng sớm, sau khi dùng xong bữa sáng mỗi người đều làm việc của mình, Trang Thư Hàn đến lớp học, Trang Thư Tình đi y quán, Trang Thư

Mẫn đến trông coi cửa hàng.

Trang Thư Mẫn lo lắng nhìn Thư Cố, kéo kéo ống tay áo Tình muội muôi.

Lúc đầu Trang Thư Tình có chút không hiểu, nhìn ánh mắt của Thư

Mẫn một hồi chợt hiểu được, mấy ngày nay nàng quả thật đã quên mất tiểu gia hỏa này.

”Thư Cố, đệ đang nghĩ gì vậy?”

Trang Thư Cố lập tức ngẩng đầu, hắn cho là tỷ tỷ đã đi!

Trang Thư Tình ngồi xuống bên cạnh hắn, sờ sờ đầu nhẹ giọng hỏi:

“Có phải đang trách gần đây tỷ tỷ quá bận hay không?”

Trang Thư Có lắc đầu liên tục, “Không có, đệ không trách.”

”Vậy sao lại mất hứng.”

Đứa nhỏ lại không nói chuyện.

Trang Thư Tình nghĩ nghĩ. “Thứ Cố, tỷ tỷ đưa đệ đến trường học có được không? Lúc đó tỷ tỷ đã hứa với đệ nhưng mà sau đó lại quá bận rộn, là tỷ tỷ sơ sót.”

Nhìn hắn vẫn không nói chuyện, Trang Thư Tình thấp giọng hỏi,

“Không muốn đi sao? Vậy mỗi ngày tỷ tỷ đều mang đệ đến y quán có được không?”

https://thuviensach.vn

Một lát sau, Trang Thư Cố mới ngẩng đầu lên, trên mặt hồng hồng còn mang theo nước mắt, “Đệ muốn đến trường, sau này cũng muốn làm quan giống như nhị ca.”

”Được, được, vậy thì đến trường, về sau rồi làm quan. đừng khóc.”

Lau nước mắt cho Thư Cố, Trang Thư Tình nhịn không được cười cười, nhìn về phía Bạch Chiêm đang đứng tựa ngoài cửa, “Aizz, hai vị đệ đệ của ta đều muốn làm quan.”

Bạch Chiêm chỉ nhướng mày, cũng không nói chuyện.

”Được rồi, mau nín khóc nào, bây giờ chúng ta lập tức đi, Nam Châu, đi chuẩn bị tốt lễ vật bái sư, đúng rồi, mấy ngày sau ngươi đi theo Thư Cố

đi.”

”Vâng.”

Để Bảo Châu đi thay xiêm y khác cho Thư Cố, Trang Thư Tình đến bên người Bạch Chiêm nói chuyện với hắn. “Chàng đừng cho người đến nữa, để ở chỗ ta đúng là có tài nhưng không biết dụng.”

”Bọn họ có tài gì, ở trong phủ không có việc gì làm, đi theo nàng còn có thể dùng một chút.”

Trang Thư Tình bất đắc dĩ nhìn hắn, “Vậy là lại muốn đưa người đến?”

”Ai biết được sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, ta để người đi theo hắn cũng an tâm hơn chút, không chừng còn có người muốn dụng tâm kín đáo.”

Trang thư Tình hiểu ý hắn nói, Thư Cố vốn không phải người Trang gia, cho dù nàng đã nhận hắn làm đệ đệ nhưng hắn vốn xuất thân từ cái thôn nhỏ kia, người ở đó cũng không phải tốt lành gì, nếu không canh https://thuviensach.vn

chừng tốt không chừng sẽ có người nói gì đó bên tai hắn, khiến Thư Cố có suy nghĩ sai lệch đến lúc đó trở tay không kịp.

Bác nông dân và con rắn, chuyện này nàng đã từng nghe qua.

”Tuổi Thư Cố còn nhỏ, không thể khiến đệ ấy chịu áo lực quá lớn.”

”Ừm.” Bạch Chiêm nhéo nhéo vành tai của nàng, “Tối hôm qua Thanh Dương Từ có mang về mấy cỗ thi thể mới chết chưa lâu.”

Trang Thư Tình trố mắt, “Hắn tìm được ở đâu?”

”Không có hỏi.”

”Sao hắn nghĩ được cái này? Đúng rồi, “ Trang Thư Tình giật mình,

“Có phải hắn nghe nói ngày ấy Giai Oánh các nàng bái ta làm sư phụ

không? Nhưng ta nhớ rõ ngày ấy hắn không có ở trong phòng a.”

”Ừm.” Bạch Chiêm từ chối cho ý kiến, không ở trong phòng thì có thể

ở ngoài phòng, hắn sớm đã thấy Thanh Dương Tử tới.”

”Hắn... Muốn làm cái gì?” Trang Thư Tình có chút không kìm nén được nghĩ, Thanh Dương Tử người kia rất tà tính, chỉ làm việc theo tâm ý, người như vậy vô cùng không thích hợp trở thành đại phu, nhưng khi học Tây y với nàng hắn lại vô cùng thông minh, không chỉ suy một ra ba mà còn từ một làm thành mười, hắn cũng rất chuyên cần nghiên cứu, nếu được hướng dẫn tốt, về sau sẽ phát triển không giới hạn.

Nàng duy nhất có thể cậy vào chính là hắn đối với nàng coi như tôn kính, tuy rằng vì lúc trước đã bái sư nên không thể đầu nhập môn hạ của nàng, nhưng đối với hắn nàng cũng coi như là nửa sư phụ, hơn nữa có Bạch Chiêm ở đây, nàng cũng có chút yên tâm.

”Thi thể kia là loại người gì?”

https://thuviensach.vn

”Đều là những người có chết cũng không hết tội.” Thấy nàng sắc mặt ưu sầu, mày Bạch Chiêm nhăn lại, “Ta nói nàng việc nàng không phải vì muốn nàng lo lắng, trước khi sư phụ Thanh Dương Tử chết đã bắt hắn thề

độc, hắn tuyệt đối sẽ không thương hại đến người vô tội.”

Lời này là che chở cho Thanh Dương Tử hay là muốn để nàng yên tâm đây? Trang Thư Tình tà tà liếc mắt nhìn hắn, “Nói Thanh Dương Tử

đừng làm xằng bậy, lãng phí thi thể, không phải hắn làm được chống phân hủy đã có chút tâm đắc hay sao, dùng thử một chút thử coi, hôm nay ta sẽ

dạy Giai Oánh và Tri Quỳnh lý thuyết của giải phẫu, nói Thanh Dương Tử

cũng đến nghe đi.”

Bạch Chiêm nhìn ra ngoài cửa, Trang Thư Tình theo tầm mắt hắn cũng nhìn lại, kẻ đang cười đến thấy răng không thấy mắt kia không phải Thanh Dương Tử thì còn là ai!

”Trang tiểu thư, về sau chuyện thi thể cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ

giúp cho hai vị đồ nhi của người luôn có thi thể tươi mới để dùng.”

Trang Thư Tình nghe thấy liền trợn trắng mắt, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đánh người.

Trần phu tử không nghĩ tới Trang Thư Tình đột nhiên sẽ tới cửa, nhìn đứa nhỏ bên người nàng liền hiểu ý đồ nàng đến đây.

”Thư Cố là đứa nhỏ lúc trước ta cứu về, ta muốn để đệ ấy theo học Trần tiên sinh, không biết Trần tiên sinh có nguyện ý thu đệ ấy?”

”Mấy tuổi rồi?”

Nhìn Trần phu tử hỏi Thư Cố, Trang Thư Tình lẳng lặng nhìn, không đáp lời.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Cố nhìn tỷ tỷ, giống như tiểu đại nhân nghiêm cẩn đáp lời Trần phu tử, “Tiên sinh, Thư Cố năm tuổi.”

”Là đến tuổi dạy vỡ lòng, nhận biết được mặt chữ chưa?”

”Nhị ca có dạy cho Thư Cố.”

Trần phu tử gật đầu một chút, vẫy tay ý bảo hắn đi qua, mở ra một quyển sách trong đó để hắn đọc.

Những chữ đơn giản đều đọc được không út, Trang Thư Tình còn có chút giật mình.

Đối với Thư Cố, quả thật nàng không có để bụng như Thư Hàn, cũng không phải là cố ý muốn như thế, lần đầu tiên ở thế giới này, người nàng nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra là Thư Hàn, kể từ đó hai tỷ đệ đều cùng sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình tất nhiên sâu hơn một chút, Thư Cố đến sau, dấu vết ở trong lòng nàng cũng không nặng như vậy, nhưng nói đến cùng thì cũng là nàng sơ sót.

Trần phu tử lại hỏi một chút những thứ khác, hắn đều đáp được, không hiểu chỗ nào cũng sẽ nói ra, thái độ này của Trang Thư Cố khiến hắn cùng thêm vui mừng, liên tục gật đầu nói: “Tốt lắm, hai vị đệ đệ Trang tiểu thư

đều chỉ dạy được rất tốt.”

”Thư Tình nào dám tranh công, tất cả đều là Thư Hàn dạy.” Trang Thư

Tình nhìn đứa nhỏ trở về bên người nàng cười cười, vô cùng thân thiết sờ

sờ đầu hắn, nhìn thấy hắn mỉm cười đáp lại tâm tình càng tốt hơn rất nhiều,

“Vậy sau này Thư Cố đành giao cho tiên sinh, không mong rằng về sau tiền đồ của đệ ấy có lớn như thế nào, chỉ cầu tiê sinh dạy nhiều cho đệ ấy đạo lý đối nhân xử thế, con người sống ở đời không có đạo đức cùng cốt cách, cho dù học vấn có lớn đến đâu cũng vô dụng, ta cũng không nguyện hắn về sau sẽ bị người khi dễ.”

https://thuviensach.vn

”Ha ha ha, lời này của Trang tiểu thư vô cùng đúng, làm một con mọt sách suốt ngày chỉ biết khoe chữ để làm gì, còn người không chỉ cần học vấn, còn cần phải am hiểu rõ ràng đạo lí đối nhân xử thế, tránh cho sau này bước vào đời bị người khi dễ mà bản thân cũng không biết.”

”Chính là đạo lý này.” Trang Thư Tình vỗ vỗ đầu Thư Cố, “Mau đi kính trà cho tiên sinh.”

Trần phu tử nhìn đứa nhỏ nghe lời bưng trà quỳ xuống, hai tay dâng lên đưa ly trà đến trước mặt mình trong lòng cảm khái, tật không biết Trang Thư Tình dạy đứa nhỏ như thế nào, người đệ đệ nào cũng có thể dạy được tốt như vậy, hắn làm phu tử nhiều năm, đối với học trò của mình cũng đều để bụng một hai, nhưng từ trước tới giờ bọn họ đối với mình cũng đều là sợ

nhiều hơn kính, không dám nói hơn một lời, Thư Cố hiện tại giống như

Thư Hàn lúc trước, sự sùng bái đối với tỷ tỷ không hề che dấu.

Thư Cố tuy không so được với Thư Hàn, nhưng cũng chỉ không so được với vị thiên tài mới mười một tuổi đã là tam nguyên, tư chất của Thư

Cố tuyệt đối là thượng đẳng, chỉ cần hắn dụng tâm chỉ dạy, nói không chừng về sau chính là ngay cả hắn cũng thua kém học sinh mình.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Trần phu tử nhìn Trang Thư Cố cũng nhiều hơn một phần hòa ái, điều này khiến cho Trang Thư Cố được thỏa ý nguyện, tâm cũng an lòng rất nhiều

Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày Trang Thư Cố đều ngồi xe ngựa di chuyển giữa nhà và trường học, bên người có thêm một thư đồng mười sáu tuổi, mỗi ngày Trang Thư Hàn đều sẽ cưỡi ngựa hộ tống đệ đệ tới trường sau đó sẽ vòng đi quý phủ của Tô tiên sinh

Mỗi ngày cứ vòng quanh như vậy cho đến khi Trang Thư Hàn rời khỏi Hội Nguyên Phủ với chấm dứt.

https://thuviensach.vn

Trước tới giờ Trang Thư Hàn đều biết, cảm tình không phải từ trên trời rớt xuống, mà phải từ từ bồi đắp.

Giải quyết xong một cọc tâm sự, Trang Thư Tình trực tiếp tới y quán.

Từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh cũng đang ở y quán, trong ngày thường phần lớn chuyện ở y quán đều do Liễu Tri Quỳnh quản để Từ Giai Oánh có thể có càng nhiều tâm tư dùng trên việc học tập.

Nhìn thấy nàng tiến vào, Liễu Tri Quỳnh vội cầm một tấm thiệp lên chào nàng, “Sư phụ, thiếu phu nhân Lưu gia khó sinh, ta đã hỏi thăm, y quán trong thành đều nhận đựa bái tiếp.”

”Vậy liền đi xem thử đi, gọi Giai Oánh ra, hai người cùng đi theo ta, Hạ Trân, ngươi cũng đến, mang theo ngân châm của ngươi.”

”Vâng.”

”Ta cũng đi.” Thanh Dương Tử ôm cái hộp thuốc lớn không biết từ

đâu xuất hiện, trên mặt tràn đầy ý cười.

Trang Thư Tình liếc hắn một cái, “Nữ nhân sinh đứa nhỏ ngươi đi tới chắc chắn sẽ không cho ngươi vào.”

”Nói thế nào đi nữa ta đây nhất định cũng phải đi.”

Thấy người khác đều chuẩn bị tốt, Trang Thư Tình cũng không tranh cãi với hắn, “Đi thôi.”

Bạch Chiêm đã sớm chuẩn bị một chiếc xe ngựa ở y quán, Trang Thư

Tình hiểu ý của hắn, chỉ cần mang theo những người khác đi cùng nàng cũng chưa chắc được vào trong.

Lưu gia tuy rằng không so được với từ gia và Liễu gia, nhưng cũng là đại gia tộc cắm rễ nhiều năm ở Hội Nguyên Phủ.

https://thuviensach.vn

Sinh con trai là chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng cái thai lần này của Lưu gia tuyệt đối không tốt như dự tính.

Trang Thư Tình là người đến trễ nhất trong các vị đại phu, người còn chưa tiến vào sân đã nghe thấy một âm thanh bén nhọn thét lên, “Đương nhiên là bảo trụ đứa nhỏ, trưởng tôn Lưu gia chúng ta đương nhiên phải bảo trụ.”

”Bảo đại nhân, thông gia, ngươi không thể cứ như vậy muốn mệnh nữ

nhi của ta, thai này không còn thì sẽ có thai sau, nếu như nhi của ta không còn, về sau đứa nhỏ cũng sẽ bị khi dễ, tất yếu phải bảo vệ người lớn.”

”Trưởng tôn Lưu gia ai dám khi dễ, nữ nhi của người vào cửa bốn năm mới có một cái thai như vậy, ai biết sau này còn có thể có hay không, nhi tử, ngươi tới nói cho ta, bảo trụ ai?”

”Con rể, ngươi nói đi.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 130: Mổ Bụng Lấy Thai Nhi

Trầm mặc thình lình xảy ra khiến bước chân Trang Thư Tình dừng lại, một người nam nhân thanh âm thả nhẹ mang theo cầu xin nói: “Nương, bảo trụ người lớn đi, đứa nhỏ... về sau sẽ có.”

”Ngươi, đứa con bất hiếu này, nghiệt tử!” Thanh âm nàng thêm bén nhọn, còn có khuynh hướng lấn át tiếng la thất thanh của sản phụ.

Trang Thư Tình cảm thấy, nam nhân này tuy rằng không đủ kiên cường, nhưng dù sao hắn có thể làm ra lực chọn như vậy cũng đã tốt hơn rất nhiều nam nhân khác.

Phòng sinh két một tiếng mở ra, bà đỡ một bàn tay đầu máy bước ra ngoài, gấp giọng nói: “Thiếu phu nhân không được...”

Lời còn chưa dứt, lại một người từ bên trong bước ra, “Thiếu phu nhân đã tình, nói là, phải bảo trụ đứa nhõ.”

Người đàn bà chanh chua kia vừa nghe thấy lập tức sáng mắt hét lên,

“Đây chính là tự nàng quyết định.”

”Nương!”

Lúc này Trang Thư Tình đã bước đến gần đó, nhìn thấy trán nam nhân kia đều hiện lên gân xanh, vẻ mặt dữ tợn quát lớn. “Đó là con dâu ngài, mấy năm nay nàng ở Lưu gia không có công lao cũng có khổ lao, ngài cần gì phải muốn nàng chết!”

https://thuviensach.vn

Một phu thân khác cơ hồ đã khóc đến ngất xỉu, Trang Thư Tình đoán đây là mẹ ruột của sản phụ, mà vị phu nhân kia trên mặt hoàn toàn không tốt hơn chút nào, bị nhi tử ruột chỉ trích mà rít gào tức giận như muốn bùng nổ tiến lên đánh người.

”Bảo đại nhân, Bảo phu nhân.”

”Trang đại phu.” Lưu Thanh Quân vừa quay đầu liền nhìn thấy Trang Thư Tình, nhất thời quá đỗi vui mừng, lập tức vội vàng chạy đến đón, nói cho nàng tình huống của sản phụ, “Tình huống hiện đã không tốt lắm, đứa nhỏ được bồi bổ quá tốt nên phần đầu quá lớn không chui ra được, sản phụ

đã kiệt sức, nếu như tiếp tục như vậy cả người lớn và đứa nhỏ đều không thể giữ được.”

Trang Thư Tình còn chưa lên tiếng, Lưu phu nhân lập tức liền gân cổ

lên hét lớn, “Làm sao có thể không giữ được, Trang đại phu, không phải người biết mổ bụng người sao? Mau cứu lấy tôn nhi của ta, ngài muốn bao nhiêu tiền bao nhiêu vàng cũng được.”

Trang Thư Tình liếc nhìn nàng một cáu, cảm thấy vị nam nhân ngượng ngùng lúng túng lúc nãy có một vị mẫu thân như vậy quả thật đáng thương, người như vậy, sao có thể chưởng quản Lưu gia?

”Nếu đứa nhỏ có thể sống sót, ngàn vạn lần không được cho Lưu phu nhân nuôi dưỡng.” Nói xong cũng không để ý tới những người khác. Trực tiếp đi tới phòng sinh, “Thanh Dương tử, ngươi lưu lại bên ngoài chuẩn bị

lấy máu.”

”A... ĐƯỢC.”

Cửa phòng sinh mở ra, mùi máu tươi xông vào mũi.

Tháng bảy thời tiết nóng nực, trong phòng lại kím không kẽ hở, càng giống như một cái lồng hấp.

https://thuviensach.vn

Trong phòng có hai bà đỡ, cùng với hai vị vú nuôi Lưu gia, một người đang không ngừng lau mồ hôi cho sản phụ, sản phụ lúc này đã khóc đến hồng mắt.

Trang Thư Tình gật đầu với này, “Lưu lại một bà đỡ, ngươi cũng lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài.”

”Này...”

”Đi ra ngoài, Hạ Trân, xem mạch.”

Hạ Trân vào giữa, nắm lấy cổ tay sản phụ một hồi liền nhăn mày, “Phù hư khí nhược, tình huống vô cùng không ổn.”

Trang Thư Tình đeo mũ, khẩu trang và đang mang bao tay.

”Bà đỡ, thai vị khổng ổn sao?”

Bà đỡ nhìn tình hình trong phòng thay đổi có chút hoang mang, nói chuyện cũng không quá lưu loát, “Thai vị rất tốt, chỉ là thai nhi quá lớn, không ra được.”

Đến gần một chút nhìn thai phụ, lại nhìn tổng quát cơ thể của thai phụ, đứa nhỏ này cũng thật biết tranh dinh dưỡng.

”Hạ Trân, dùng châm.” Để vị phụ nhân chiếu cố sản phụ tránh ra, Trang Thư Tình bước lên phía trước dùng sức ấn huyệt nhân trung, người còn chưa tỉnh hoàn toàn đã bị cơn co rút đau đớn thổi quét qua, mặt mày trắng bệnh.

”Ta là Trang đại phu. Từng nghe đến ta chưa?”

Lúc bấy giờ trong mắt sản phụ đã có chút thần thái, khiến cho trên mặt tro tàn của nàng có chút sinh khí, “Đã nghe qua, ta biết ngài, Trang đại phu, ta... rất hâm mộ ngài.”

https://thuviensach.vn

”Về sau lại từ từ hâm mộ.” Trang Thư Tình nắm lấy tay nàng cười khẽ,“Tình huống hiện tại của người không tốt lắm, nếu như vậy sẽ không nhịn xuống được bao lâu, ta muốn hỏi ngươi môt chút, trước kia ngươi đã từng có chứng bệnh gì chưa?”

”Bệnh? Thân thể của ta vẫn luôn tốt, dù là đau đầu cũng rất ít.”

”Vậy ngươi có muốn thử phương pháp chữa bệnh của ta không?”

”Mổ bụng sao?”

”Xem ra ấn tượng của ta với ngươi chính là cái này sao? Nhưng nói tóm lại thì cũng không sai, chỉ là một bụng ngươi để lấy đứa nhỏ ra.”

”Đứa nhỏ sẽ không có chuyện gì sao?” Vừa nói xong, Lưu thiếu phu nhân liền bị cơn đau nhức thổi quét qua toàn thân, tay vô thức sờ tới bụng cũng mình lại bị Hạ Trân bắt được, “Ta đang châm cứu cho ngài.”

Mẫu tính phát ra khiến cho tâm người nào cng4 đều mềm mại, Trang Thư Tình gật đầu, “Đứa nhỏ không sao, người cũng sẽ không sao.”

”Vậy giao cho Trang đại phu.”

Vị sản phụ mặt trắng bệnh cười cười nhìn nàng, thật ôn nhu, Trang Thư Tình thấy nàng như vậy nhịn không được nhẹ giọng an ủi, “Yên tâm, ta có bảy phần nắm chắc.”

Tuy rằng châm cứu có thể giảm bớt đau đớn nhưng thời gian đứa nhỏ

ở trong bụng đã lâu, sản phụ cũng bị ép buộc đến sắp hấp hối, lúc này ngay cả gật đầu cũng là việc vất vả.

Trang Thư Tình không dám tiếp tục trì hoãn, quay đầu liền phân phó nói:“Giai Oánh, đi lấy chút máu của thai phụ đưa cho Thanh Dương Tử để

https://thuviensach.vn

hắn mau chóng chuẩn bị tốt, một hồi nữa sẽ phải dùng, mặt khác nói hắn đưa chút thuốc tê, tê ba phần.”

”Vâng.”

”Khăn khô.”

”Cầm máu.”

Trong ngày thường ở y quán cũng không bận việc gì nhiều, Trang Thư

Tình đều đem mọi chuyện phân công cho từng người, khẩu lệnh vừa mở rất nhanh liền có người phụ trách làm việc thỏa đáng, bà đỡ nhìn cảnh tượng trước mắt trừng lớn mắt, che miệng không dám phát ra một lời.

Trang Thư Tình không chút nào khách khí cũng bắt đầu sai nàng đi làm việc, “Đi xem tình huống hiện tại như thế nào.”

”Ôi ôi.” Nơm nớp lo sợ đến gần, sờ bụng xong lại nhìn sản đạo, sắc mặt nhíu lại, “Đã ép buộc tám canh giờ, đứa nhỏ ở trong đã lâu, nếu tiếp tục như vậy sợ là...”

Nếu sinh ra một thai chết, lấy vẻ ta đây của Lưu phu nhân, mấy người bọn họ sợ là ai cũng đều không sống tốt.

Trang Thư Tình nhíu mày, mang tốt khẩu trang, “Hạ Trân, ngươi xem thử những mạch tượng quan trọng coi như thế nào.”

”Vâng.”

Lúc này Từ Giai Oánh cũng đã cầm thuốc tê tiến vào, hòa với nước cho sản phụ uống vào

Rất nhanh, vẻ mặt thống khổ của sản phụ liền rút đi, Trang Thư Tình lúc này mới cầm lấy giao phẫu thuật, “Bắt đầu đi.”

https://thuviensach.vn

Ngoài phòng, Thanh Dương Tử đã kiểm nghiệm xong nhóm máu của sản phụ, bắt đầu quét mắt một còng, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người nam nhân sắc mặt sốt ruột, “Người nhà?”

Lưu công tử sững sờ một chút, vội vàng gật đầu, “Ta là trưởng tử Lưu gia Lư Xuân Hiền.”

”Đem mấy vị hạ nhân thân thể khỏe mạnh trong nhà đưa đến, ta muốn lấy máu truyền cho sản phụ.”

”Được, được, quản gia, nhanh đi.”

Thanh Dương Tử nhắc nhở một câu, “Trong khoảng thời gian ngắn không có sinh bệnh.”

Quản gia cúi đầu bước nhanh rời đi, dù là hạ nhân bọn họ cũng đều cảm thấy thiếu phu nhân mệnh khổ, thiếu phu nhân tính tình rất tốt, luôn luôn đều tạo điều kiên cho bọn họ sống an ổn làm việc, nếu như lại đổi một người khác sợ là sẽ không được yên tĩnh, cho dù như vậy có phu nhân luôn luôn bắt bẻ mọi chuyện, tính tình thiếu phu nhân trước giờ cũng không tranh chấp, nếu thiếu phu nhân không còn, lại cưới vào một phòng sợ là không biết sẽ náo thế nào, trong phủ cũng sẽ không được an ổn, tất cả hạ

nhân đều ngóng trông thiếu phu nhân có thể qua khỏi Lưu Thanh Quân đến bên người Thanh Dương Tử, hắn rất thích cái người nói chuyện không khách khí này, thanh niên này luôn nghe theo lời Trang đại phu nói, hắn sống vài thập niên, chút ánh mắt ấy vẫn phải có, thanh niên này ánh mắt trong suốt, bản tính chắc chắn sẽ không kém.

Ừm, tuy rằngcó chút kiêu ngạo.

Chỉ vào thứ bên chân hắn, Lưu Thanh Quân nói: “Cái này ta đã nhìn thấy ở y quán, dùng để làm cái gì?”

https://thuviensach.vn

”Thử máu.” Thanh Dương Tử mở mắt, ngồi xuống bậc thang

”Vì sao muốn thử máu?”

”Trang tiểu thư nói, máu của mỗi người đều chia ra từng nhóm khác nhau, chỉ có những người có chung nhóm máu thì có thể truyền máu từ

người này qua người kia.”

Lưu Thanh Quân khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm dụng cụ ly tâm, mấy vị

đại phu có quen biết với Lưu Thanh Quân cũng tiến lên xem thử.

Thanh Dương Tử lại đem dụng cụ ly tâm ôm lên người.

“...”

”Trang tiểu thư nói cái này về sau do ta quản, các ngươi tránh xa một chút.”

Lưu Thanh Quân muốn cười, càng nhìn càng cảm thấy thanh niên này thật tốt, là thiên tài học y. “Vậy một hồi ngươi làm việc có thể cho chúng ta xem hay không?”

”Không được quấy rầy ta.”

”Được.”

Rất nhanh liền có mấy hạ thân lục đục chạy đến, Thanh Dương Tử rút chút máu từ ngón tay của bọn họ, từ tròng hộp thuốc lấy ra mấy cái bình nhỏ đẻ riêng biệt máu của từng người, sau đó để vào dụng cụ ly tâm dùng sức quay tay cầm.

Ngay cả Lưu phu nhân vẫn luôn kêu gào không dứt lúc này cũng không khỏi nhìn chằm chằm nơi này.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà Thanh Dương Tử chỉ làm không nói, những người khác cũng không hiểu vì sao đâu.

”Ngươi, ngươi.” Thanh Dương Tử chỉ vào hai người, “Máu của các ngươi có thể dùng, đến đây.”

Hai người không biết hắn muốn làm như thế nào, cùng nhau đi đến, nhìn thấy hắn lấy ra thứ trong hộp lập tức liền muốn chạy.

Quản gia khom người, “Vậy còn cần thêm người không?”

”Kêu mấy người nữa đến để dự phòng.”

”Vâng. Được.”

Nghĩ nghĩ Thanh Duơng Tử tạm thơi vẫn không lấy máu, thời tiết quá nóng, lấy ra sợ sẽ hư, khi nào dùng thì lấy là được.

Sau đó mọi người đều nhìn hắn lặp lại hành động vừa rồi một lần, sau đó lưu lại hai người nữa.

Bốn, hẳn là đủ.

Mặt trời ngày càng nóng cháy, một ít người đã đi vào trong phòng, chỉ

dư lại mấy người đang trông chừng bên ngoài.

Lưu Xuân Hiền cũng đứng ngồi không yên đi qua đi lại mấy vòng quanh sân, Thanh Dương Tử ôm máy ly tâm của hắn không nói lời nào.

Thời gian bỗng như càng lúc càng chậm

Bên trong một mực vẫn không truyền ra động tĩnh, cũng không có người nào đi ra, Lưu Xuân Hiền thật nhịn không được hỏi Thanh Dương Tử vẫn đang một mực nhắm mắt dưởng thần, “Thế nào ngay cả một chút âm thanh cũng không có? Có phải hay không đã...”

https://thuviensach.vn

”Oa...”

Thanh Dương Tử lập tức đứng lên, nhìn về phía Lưu Xuân Hiền cả

người đều choáng váng, “Có thanh âm.”

”Ta nghe được.” Ngốc lăng trả lời, Lưu Xuân Hiền tiến lên vài bước, cơ hồ như sắp đẩy cửa tiến vào, cửa liền két một tiếng mở ra, bà đỡ ôm đứa nhỏ ra ngoài, nhìn thấy người lập tức liền liền thanh chúc mừng, “Chúc mừng công tử, là một tiểu công tử.”

Lưu Xuân Hiền mong nhi tử mong đã bốn năm, lúc này thực sự cũng không dám tự mình đi ôm, chỉ là ánh mắt dính trên gương mặt hồng hồng của nhi tử không chuyển được.

”Phu nhân đâu? Tình huống phu nhân như thế nào?”

Câu hỏi này khiến bà đỡ nghĩ đến cảnh tượng địa ngục trong phòng, đời này của nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy oa nhi đi ra bằng cách mổ

bụng sản phụ, sản phụ thế nhưng không có nửa phần động tĩnh.

Nàng cho rằng sản phụ đã chết.

Nhưng nhìn tình hình bên trong thật sự không hề giống.

”Còn... còn chưa tỉnh.”

Lưu Xuân Hiền nhìn về phía nàng, không tình? Thế nào lại không tỉnh? Mết mỏi ngất đi hay là thế nào?

Ánh mắt bà đỡ tán loạn đảo quanh, chỉ là không dám nhìn hắn, bởi vì nàng thật sự không biết phải nói thế nào.

May mắn thanh âm lập tức từ trong phòng truyền ra, “Chát mạch.”

https://thuviensach.vn

”Phải một lúc nữa mới xong, tiếp tục bổ sung cho sản phụ đường glucô và nước muối.”

”Vâng.”

Lưu Xuân Hiền hơi có chút yên tâm.

Tuy rằng thê tử là do lệnh cha mẹ và người mai mối quyết định, nhưng vị thê tử này vô cùng hợp tâm ý của hắn, ôn nhu tiểu ý, tình tình vô cùng tốt, người cũng rất rộng lượng, lại không giống những người khác thích huyên náo khiến gia đình không yên.

Tính tình mẫu thân mình như thế nào hắn rất rõ ràng, mỗi lần chạm mặt phu nhân luôn luôn thoái nhượng hắn cũng nhìn ở trong mắt, hắn là thật không muốn mất đi nàng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 131: Truyền Máu

g Thư Tình được Hạ Trân đỡ ra ngNghĩ đến mẫu thân, Lưu Xuân Hiền mới nhớ tới nên đi báo tin cho mẫu thân, vừa muốn phân phó liền nhìn thấy mẫu thân đỡ tay nha hoàn bước như bay đến, trên mặt tràn đầy ý mừng,

“Mau cho ta ôm đại tôn tử của ta một cái.”

Thanh Dương Tử đột nhiên xen mồm, “Không phải đại tôn tử, là tôn nữ.”

Ý mừng trên mặt lập tức rút đi, Lưu phu nhân hét lên từ cổ họng,

“Không phải đại tôn tử sao?”

”Không phải.”

Lưu phu nhân vừa tức vừa buồn nhìn cục thịt trước mắt, ngay cả hưng trí đi qua liếc mắt nhìn cũng không có, nhìn hai vị thông gia chậm hơn nàng một bước hừ thanh nói: “Còn tưởng rằng nàng thật có thể sinh tôn tử cho Lưu gia chúng ta, cư nhiên lại sinh ra một cái của nợ!”

Thông gia họ Dương, gia thế không bằng so với Lưu gia, vì nữ nhi có thể an ổn sống qua ngày nên ngày thường bọn họ luôn đặt mình ở chỗ thấp nhưng nghe thấy lời này nàng dù là bồ tát cũng phải tức giận, “Sinh ra nữ

nhân là của nợ, chẳng lẽ ngươi không phải?”

”Nàng sao có thể so với ta!”

”Bà...”

https://thuviensach.vn

”Là tôn tử, không phải tôn nữ.” Lưu Xuân Hiền nhẹ nhàng sờ sờ mặt nhi tử, ý bảo bà đỡ hôm hài tử đi vào.

”Đợi một chút, để ta nhìn xem rốt cuộc là tôn tử hay tôn nữ.” Lưu phu nhân nói xong lập tức muốn tiến lên lật ra tã lót.

Lưu Xuân Hiền lướt nàng qua nàng một bước ngăn lại, “Đi vào.”

”Hiền Nhi!” Lưu phu nhân kinh ngạc không dám tin nhìn trưởng tử,

“Sao lại không cho nương nhìn, không chừng thật sự là nữ nhi.”

”Dù là nữ nhi cũng là nữ nhi của ta, nương không thích thì có người làm cha như ta thương nàng sủng nàng, chuyện này nương không cần phải quản.”

”Ngươi... ngươi bị thứ gì mê mắt a, sao lại dám nói chuyện với nương như vậy.”

Lưu lão gia một mực vẫn không xuất hiện lúc này mới bước đến, hắn luôn không thích chuyện làm việc không có lý lẽ, càng không thích Lưu phu nhân càng lớn tuổi càng có vẻ thô tục, lúc này mới hỏi nhi tử, “Là nhi tử hay nhi nữ?”

Nhìn thấy phụ thân, vành mắt Lưu Xuân Hiền đột nhiên có chút nóng lên, chỉ là hắn không biết là vì mình hay vì nhi tử mới sinh... Hay là vì thê tử dù có liều chết vẫn muốn sinh hạ nhi tử cho hắn.

”Phụ thân, là nhi tử.”

”Vậy vừa rồi ngươi còn nói...”

Lưu lão gia liếc mắt nhìn phu nhân, Lưu phu nhân lập tức đem câu nói tiếp theo nuốt xuống.

https://thuviensach.vn

”Hôm nay khiến thông gia chịu đã kích, ngày khác ta sẽ đến quý phủ

bồi tội.”

Dương phu nhân lắc đầu, chỉ gạt lệ, ngày thường nữ nhi chỉ nói mình sống được rất tốt, phu quân đối với nàng rất tốt, hôm nay đến đây nữa ngày cũng đủ để nàng nhìn ra con rể đối tốt với nàng là thật, nhưng có một bà bà như vậy ngày thường sao có thể trôi qua tốt được.

Nếu không phải nàng không thể ngồi ở nhà chờ tin tức mà chạy đến đây, nàng còn không biết Lưu phu nhân ương ngạnh như vậy.

Đáng thương nữ nhi của nàng a!

Lưu lão gia trong lòng tuy tức giận lão thê tử nhưng thời gian không thể quay lại, trên mặt cũng không hiển lộ gì, quét mắt nhìn mọi người ở

đây, cuồi cùng dừng lại trên người Thanh Dương Tử, “Bên trong là Trang đại phu?”

Thanh Dương Tử nửa điểm cũng không biết lúc nãy mình đùa giỡn người khác một phen có gì là không đúng, nghe thấy người hỏi liền gật đầu, còn bỏ thêm một câu, “Công tử nhà chúng ta không có tới.”

Lưu lão gia bị vạch trần tâm tư ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói vài câu để vãn hồi mặt mũi, liền nhìn thấy phòng sinh mở ra, Liễu Tri Quỳnh lập tức lộ mặt ra, “Sư phụ nói các ngươi nếu muốn nói chuyện thì ra ngoài mà nói.”

“...” Này thật đúng là, một người so với một người càng không khách khí. Lưu lão gia sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc cũng không nói ra lời gì.

Thanh Dương Tử vôi vàng gọi lại Liễu Tri Quỳnh đang muốn thu người vào, “Trang tiểu tư có dùng máu hay không? Khi nào cần dùng?”

https://thuviensach.vn

”Tạm thời không cần thiết.” Lời Trang Thư Tình từ bên trong truyền ra, “Trước không cần rút máu.”

Liễu Tri Quỳnh trở về, sữ phụ đã khâu vết thương lại, động tác may vá thuần thục giống như nữ hồng ngày thường các nàng vẫn thường làm.

Nhưng cũng lại không giống.

Thứ sư phụ khâu không phải xiêm y, mà là một cái bụng người đang sống sờ sờ.

Nghĩ như vậy, Liễu tri Quỳnh đã ói một hồi lại muốn ói ra nữa.

Tư Giai Oánh thì tốt hơn một chút, cho dù muốn ói nhưng tới bây giờ

vẫn chưa ói ra.

”Nhìn cẩn thận, có rất nhiều loại phương pháp khâu lại, đây chỉ là một loại trong số đó, khi thắt phải vòng qua như vậy.” Khâu tốt mũi cuối cùng liền xong. Trang Thư Tình nghiêng đầu để người lau nhanh giọt nước trên mí mắt, hôm nay mới động thủ lại, trời lại nóng, nàng cảm thấy xiêm y trên người cũng nặng hơn không ít.

”Mỗ bụng lấy thai nhi, nguy hiểm nhất không phải là trước khi lấy đứa nhỏ mà là sau khi đã lấy đứa nhỏ ra, lúc trước bị ép buộc lâu như vậy cũng đã mệt mỏi, hơn nữa trong quá trình mang thai bụng trương quá độ, cổ tử

cung cũng mở to hơn so với bình thường, quá trình hậu sản không dễ dàng không phục, chúng ta phải đề phòng trường hợp tử cung vì co rút dẫn đến xuất huyết nhiều, không cần nói các ngươi cũng biết xuất huyết nhiều với sản phụ mà nói có bao nhiêu trí mạng.

Mấy người đồng thời gật đầu.

Từ Giai Oánh hỏi, “Có thể dự phòng sao?”

https://thuviensach.vn

”Không biết trước được, nhưng có chút cách thức có thể tận lực ngăn chặn, bà đỡ, bà có nhiều kinh nghiệm, đến chú ý lượng máu dưới sản đạo.”

”Ôi, vâng vâng.” Bà đỡ cảm thấy sợ hãi, nhất là vết dao được khâu lại trên bụng, nàng hoàn toàn nhớ rõ quá trình vị đại phu trẻ tuổi này làm cách nào cắt nơi đó ra sau đó lấy đứa nhỏ ra ngoài.

Nhưng dù sao thì nàng vẫn nghe theo lời Trang Thư Tình.

Nàng đỡ đẻ vài năm, không có một trăm thì cũng có tám mươi, rõ ràng nhất những nữ nhân chịu đựng qua có bao nhiêu khó khăn, những người xuất huyết mà chết trong quá trình hậu sản cũng không hiếm thấy, các nàng kiếm chút tiền này, mặc kệ là vì nữ nhân, hay vì có được thanh danh tốt các nàng cũng không hy vọng sản phụ chết trước mắt mình, cho dù chuyện phát sinh như vậy không phải chỉ một hai lần.

Trang Thư Tình liếc nhìn nàng một cái, thanh lí sạch sẽ vết máu trên bụng vết thương, cầm khăn khô lau sạch, “Nhìn động tác của ta, đây là một loại phương pháp hữu hiệu thúc đẩy tử cung co rút, nhìn cần thận, sau khi ta trở về cứ tiếp tục như vậy làm giúp ta.”

Hai người lập tức giữ vũng tinh thần, đây vẫn là lần đầu sư phụ để cho các nàng tự mình làm, các nàng nhất định không thể khiến sư phụ thất vọng.

Bà đỡ đột nhiên nói: “Lượng máu có chút nhiều, nhưng chưa tính là xuất huyết.”

”Xem cẩn thận.”

”Ôi.”

”Hạ Trân, xem trọng mạch, hậu sản là thời kì mấu chốt.”

https://thuviensach.vn

”Vâng.”

Mát xa một hồi, trang Thư Tình liền dừng tay lại cảm giác tình hướng, sau đó lại tiếp tục.

Trên giường, tiếu phu nhân từ từ tỉnh lại.

Từ bụng truyền đến hạ thân đều có cảm giác đau, nhưng chính loại đau này nói cho nàng biết nàng còn sống.

”Đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ như thế nào?”

Thị tì luôn hầu hạ bên người nàng từ khi nàng còn ở nhà mẹ đẻ đến hôm này đúng là chịu không ít kinh hách, thấy tiểu thư vẫn không tỉnh lại nàng luôn luôn lặng lẽ dò xét hơi thở, hiện tại thấy người rốt cuộc cũng đã tỉnh mới chính thức nhẹ nhàng thở ra một cái.

Đứa nhỏ đã được thu thập thỏa đáng đặt ở giưởng nhỏ bên cạnh, lúc này nghe thấy hỏi tới mới vội vàng ôm đến cho nàng nhìn xem, “Là một tiểu công tử vô cùng khỏe mạnh.”

”Cũng bởi vì quá mức khỏe mạnh nên mới sinh không ra được.” Trang Thư Tình nhìn đứa nhỏ so với những đứa trẻ sơ sinh bình thường khác còn lớn hơn hai vòng, đoán hẳn là khoảng chín cân.

Lưu thiếu phu nhân chỉ là cười, cười rất hạnh phúc.

”Trang đại phu. Lượng máu không đúng, ngài mau đến xem.”

Trang Thư Tình nhanh chóng đi thăm dò nhìn. Quả thật không đúng, nếu không phải nàng vẫn luôn xoa bóp để tử cung buông lỏng, chỉ sợ.

”Đi nói Thanh Dương Tử lấy máu.”

https://thuviensach.vn

Thanh Dương Tử vừa nhận được lời lập tức liền đi tới phòng bên cạnh, bốn người kia vẫn chờ ở nới đó.

”Vén ay áo lên, nắm chặt nắm tay.”

Nhìn thấy kim tin cùng ống tiên, đám hạ nhan đều sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, đây là thứ gì?

”Chỉ lấy chút máu chủa các ngươi, sẽ không mất mạng, nhanh chút.”

Bốn người ai cũng không dám tiến lên.

Thanh Dương Tử đã muốn bạo phát, Lưu Xuân Hiền thấy sắc mặt hắn không đúng vội nói: “Tiền tiêu vặt tháng này tăng lên gấp đôi, nếu không sáng mai lập tức đuổi ra khỏi phủ.”

Thật đúng là người làm quan, Thanh Dương Tử khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái, nếu là ở trong phủ công tử, công tử nói một câu, để bọn họ tìm chết bọn họ cũng dám đi, Lưu gia này, còn phải lấy tiền ra dụ.

Bốn người lần lượt tiến đến, Thanh Dương Tử vốn nhìn không vừa mắt bọn họ, ra tay càng không khách khí, một phen ấn giữ người cuống, một tay vén áo, dùng ruột dê buộc chặt phía trên cánh tay, cầm lấy kim tiêm, còn chưa đợi bọn họ hét lên liền hạ thủ đâm vào mạch máu.

Không phải rất đau nhưng trơ mắt nhìn máu trong cơ thể bị rút ra, loại cảm giác đánh sâu vào não này so với đau càng thêm khủng bố.

Thu châm, Thanh Dương Tử nhìn cũng không thèm nhìn ánh mắt như

gặp quỷ của bọn họ, lập tức chạy như bay đến phòng sinh

”Tiểu thư, máu đến.”

Cửa két một tiếng mở ra, Liễu Tri Quỳnh nhanh tay lấy đi, “Sư phụ

nói không cần nhiều máu như vậy.”

https://thuviensach.vn

”Ôi.”

Lưu Thanh Quân bọn họ một mực không đi, nhìn tình hình trong phòng trong lòng cũng đoán ra được, sản phụ sợ là xuất huyết nhiều, chỉ là không biết Trang đại phu dùng máu này như thế nào, cũng không thể đem máu từ bên ngoài đưa vào thân thể Lưu thiếu phu nhân đi.

Đợi chút!

Lưu Thanh Quân nhớ tới Thanh Dương Tử từng nói những loại máu cùng nhóm với nhau có thể dùng được, cho nên mới muốn thử máu, như

vậy, máu của bọn họ giống như máu của Lưu thiếu phu nhân? Máu này cũng là muốn để Lưu thiếu phu nhân dùng?

Điều này sao có thể!

Luôn không hiểu chuyện lấy máu này Lưu Thanh Quân vội vàng đi theo.

Chờ cửa vừa mở ra có người lộ diện mới vội hỏi: “Có phải sản phụ

xuất huyết nhiều hay không? Máu này để cho Lưu thiếu phu nhân dùng sao?”

Từ khi bước vào phòng sinh, sắc mặt Liễu Tri Quỳnh vẫn chưa có tốt lên, chính mắt nhìn thấy màu được truyền vào cơ thể người, cảm giác đánh sâu vào não bộ khiến nàng có chút chịu không nổi.

Người này lúc khai trương y quán cũng tới, thái độ của sư phụ đối với hắn cũng không sai, Liểu Tri Quỳnh cũng liền gật đầu, “Là cho sản phụ

dùng, sản phụ xuất huyết nhiều nguy hiểm đến tính mạng, sư phụ đang nghĩ

biện pháp.”

Quả thật là như thế,Lưu Thanh Quân thật muốn liều lĩnh tiến vào xem Trang đại phu làm thế nào.

https://thuviensach.vn

Lưu Xuân Hiền cũng nghe được, trong lòng một vạn lần cảm thấy may mắn lúc đưa thiếp mời có gửi tới Trang đại phu, nếu không có Trang đại phu sợ là sẽ một xác hai mệnh.

Đã đến buổi trưa, cửa phòng vẫn là không có mở ra.

Bạch Chiêm ở y quán chờ một hồi vẫn chưa thấy người về, dứt khoát đến Lưu phủ đón người.

Lưu lão gia nhận được tin tức, cơ hồ là dùng sức chạy đến.

”Bạch công tử.”

Bạch Chiêm liếc hắn một cái, đi thẳng đến phía Thanh Dương Tử,

“Còn chưa ra?”

”Vâng.”

Thời gian dài như vậy, không biết là chân sẽ tê thành cái dạng gì rồi, Bạch Chiêm nhìn cách cửa trước mắt, trong đầu thầm nghĩ muốn một cước đá văng.

Người biết Bạch công tử cũng hiểu được hắn là loại tính tình gì, Lưu lão gia cũng không biết là mình đang bị vắng vẻ, chỉ ở một bên phụng bồi.

Thanh Dương Tử vẫn ôm dụng cụ ly tâm không rời, tuyệt không ghét bỏ việc ôm nó có bao nhiêu nóng, “Công tử, ta đi hỏi một chút.”

Bạch Chiêm gật đầu, đi tới chỗ râm mát phía hành lang, vừa định đứng một chút, nghĩ nghĩ vẫn là đi tới phòng sinh.

Cửa mở, Trang Thư Tình được Hạ Trân đỡ ra ngoài, vẻ mặt mệt mỏi, những trên mặt lại ẩn ẩn mang theo ý cười, sau khi nhìn thấy Bạch Chiêm ý cười liền càng thêm rõ ràng. oài, vẻ mặt mệt mỏi, những trên mặt lại ẩn ẩn https://thuviensach.vn

mang theo ý cười, sau khi nhìn thấy Bạch Chiêm ý cười liền càng thêm rõ ràng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 132: Trong Lúc Vô Hình Đã Có Thứ Gì Đó Thay Đổi Bạch Chiêm tiến lên đỡ người lại, một tay đỡ cánh tay nàng, một tay ôm thắt lưng, Trang Thư Tình lúc đi không được thoải mái, tất nhiên là dựa hẳn nửa người vào hắn.

”Đến lâu chưa?”

”Vừa tới, mệt sao?”

”Có chút.” Thấy Lưu Xuân Hiền đi đến nhưng lại ngượng ngùng không mở miệng, ấn tượng của Trang Thư Tình đối với hắn không xấu, chủ

động nói:“Thiếu phu nhân không có việc gì, chờ thuận khí rồi mới có thể

ăn được, nên cho thiếu phu nhân ăn những dạng thước ăn lỏng, hai ba ngày sau mới có thể xuống giường đi lại, cần phải để ý chỗ vết thương. Nếu miệng vết thương rách ra người chịu khổ sẽ là thiếu phu nhân, bây giờ tình huống đã tốt hơn nhiều, ta để hai vị nữ y lại chiếu cố nàng một chút, sau khi châm cứu xong mới có thể trở về, mấy ngày sau ta đều sẽ tới.”

”Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lưu Xuân Hiền ta ghi nhớ

trong lòng, Trang đại phu, đây là tiền chẩn bệnh.”

Bảo Châu tiến lên tiếp nhận, Trang Thư Tình nhìn túi tiền kia liền biết là không ít, nàng cũng không nói cái gì, bản thân nàng cứu về được một lớn một nhỏ, người khác cho nàng bao nhiêu nàng cầm cũng không sao.

”Có việc gì cứ tới y quán Cùng Tế tìm ta, cáo từ.”

https://thuviensach.vn

Lúc này Lưu phu nhân tiến đến, nhìn túi tiền kia lập tức liền hung hăng liếc mắt nhìn nhi tử, lời nói ra càng không khách khí, “Trang đại phu không thể đi.”

Lưu lão gia hận không thể đi lên đánh choáng váng người này, cũng không chờ hắn ngăn lại lời nói nhất định sẽ đắc tội với người ta này chợt đã nghe Trang đại phu hỏi: “ Lưu phu nhân nói ta vì sao không thể đi?”

”Ta nghe bà đỡ trong nhà nói ngươi mổ bụng Dương thị lấy thai nhi ra, có phải hay không?”

”Không sai.”

”Ta chưa bao giờ nghe nói người mổ bụng lấy thai nhi có thể còn mệnh, Dương thị dù không tốt cũng là con dâu Lưu gia, nếu nàng chết, trách nhiệm này ai gánh? Còn có đại tôn tử của ta, ai biết lấy ra bằng cách như vậy có xảy ra vấn đề gì hay không.”

Trang Thư Tình lập tức nở nụ cười, “Vậy Lưu phu nhân nói bây giờ

phải làm như thế nào đây?”

”Đương nhiên là...”

”Ngươi câm miệng, Hiền nhi. Mang mẫu thân ngươi đi.”

”Lão gia!”

”Đã một bó tuổi rồi đừng muốn ta hưu ngươi!”

Đầu óc Lưu phu nhân trống rỗng, nàng làm cái gì? Nang nói cái gì?

Nàng làm như vậy không phải suy nghĩ cho Lưu gia hay sao?

Bây giờ đã có tôn nhi, lão gia thế nhưng nói muốn hưu nàng!

https://thuviensach.vn

Nhưng nàng biết lời lão gia nói là thật, nếu nàng không ngậm miệng, không làm theo lời lão gia, lão gia nhất định sẽ hưu nàng!

Lưu phu nhân lúc này mới thực sự sợ hãi.

”Ta... Ta...”

Tâm tình Trang Thư Tình lúc này hoàn toàn không tốt, “Chuyện của Lưu gia chúng ta không xen vào, ta chỉ muốn nhắc lại lời lúc nãy, Lưu công tử, đứa nhỏ nhất định không được để Lưu phu nhân nuôi nấng, nuôi thành một dạng tính tình giống như nàng ta cũng không phải phúc khí của Lưu gia, cáo từ.”

Lưu lão gia tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân làm hỏng việc của hắn, vội vàng đuổi theo.

Lưu Thanh Quân và các đại phu khác cũng ào ào cáo từ. Trước khi đi, Lưu Thanh Quân cất cao giọng nói lớn: “Khả năng của chúng ta không bằng Trang đại phu, cũng không thể cứu người sắp chết như nàng, nếu không có Trang đại phu, kết quả hôm nay sẽ là một xác hai mệnh, người khác nhìn không thấy nhưng ta nhận ra được, lúc Trang đại phu bước ra chân đi không vững, tay còn luôn xoa bóp, Lưu phu nhân không nên coi người khác là kẻ mù! Cáo từ!”

Lưu Xuân Hiền tự tay dâng tiền chẩn bệnh lên, hắn muốn nói cái gì nhưng còn chưa mở miệng đã bị Lưu Thanh Quân trả lời. “Lưu công tử

không cần nói gì cả, Trang đại phu tuổi đời còn trẻ, nhưng lại là người xứng đáng làm đại phu hơn bất kỳ người nào trong nghề này, cũng là người nhân hậu nhất từ trước đến giờ lạo phu từng biết, Lưu phu nhân đối nàng như vậy, ngay cả lão già như cũng ta nhìn thấy tim cũng trở nên băng giá, có chỗ nào đắc tội Lưu công tử đừng trách, tiền chẩn bệnh thì không cần, vốn chúng ta cũng không giúp được gì.”

https://thuviensach.vn

Đưa người ra đến cửa, Lưu Xuân Hiền nhìn sắc mặt mẫu thân một hồi hồng một hồi trắng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đau lòng nàng hay nên hận nàng. “Nương, người phải biết phần biệt thị phi tốt xấu, tính mạng của Lưu phu thiếu phu nhân và trưỡng tôn ngài chẳng lẽ không bằng chút bạc ấy hay sao? Chẳng lẽ ngài mong rằng Lưu phủ sẽ có tang lễ.

Người ghét bỏ Dương thị, cảm thấy này cái gì cũng không tốt, nhưng ngài có nghĩ tới rằng nếu không phải tính tình nàng tốt, người còn có thể giễu võ dương oai trong phủ hay sao, cha xa cách ngài, con trai đành hiếu thuận ngài gấp bội, nhưng ngài không thể khi dễ nhi tử, khi dễ thê tử của nhi tử!”

“Chát!” Chưa từng bị nhi tử chống đối như vậy, Lưu phu nhân nào còn nghe được những lời này, theo bản năng quăng một bạt tai, nguyên bản đã có chút hối hận, nhưng nghe thấy lời nói của hắn lửa giận của Lưu phu nhân liền át mất lý trí, lời xưa nói đúng, có thể tử liền quên mẹ.

Hạ nhân trong viện đều cúi đầu, Dương lão phu nhân che miệng, nước mắt rơi như mưa, chặt chẽ cầm lấy khung cửa không để chính mình bước ra ngoài.

Nếu lúc này nàng tiến lên dối với ai đều không có lợi.

Lưu Xuân Hiền ôm mặt trái bị đánh đỏ, nóng bừng trên mặt không át được lạnh lẽo trong lòng.

Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn mẫu thân, xoay người vào phòng sinh.

Hiệu lực của thuốc mê đã thối lui, nơi vết cắt rất đau, hơn nữa trời còn nóng, Dương thị vừa đau lại khó chịu, nhưng khi nhìn thấy trượng phu tiến vào, tươi cười lập tức liền trở nên ôn nhu.

Lưu Xuân Hiền đi qua cúi người ôm lấy thê tử, một lúc lâu cũng không có nhúc nhích.

https://thuviensach.vn

Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, Dương thị không biết là đang khóc vì nam nhân trước mắt hay vì chính nàng.

Chuyện của Lưu gia không ảnh hương đến Trang Thư Tình quá lâu, vừa lên xe ngựa nàng liền cao hứng trở lại, giống như đứa nhỏ khoe thành tích nhìn Bạch Chiêm cười cười, “Sản phụ và đứa nhỏ đều là ta cứu về.”

Bạch Chiêm ấn nàng ngồi ổn, đem hai chân nàng áp đến bên người, thuần thục giúp nàng mát xa, vừa làm vừa trả lời, “Ân.”

Trang Thư Tình tự động hiểu được lời hắn nói, ôm bụng bắt đầu kêu đói.

Nha hoàn lâp tức đưa đồ ăn tới, Trang Thư Tình muốn tiến lên nhận lấy, nhưng nghĩ đến mình vẫn còn chưa tiêu độc đành để nha hoàn đút cho nàng.

Ăn được mẫy mỗng mới cảm thấy dạ dày không còn đau.

Ấn chân xong, Bạch Chiêm lại giúp nàng mát xa tay.

Xoa một hồi sản phụ vẫn không hồi phục nàng không thể chuyển sang tư thế khác nên mai khi chuột rút mới dừng lại.

Cũng may là không có chuyện gì ngoài ý muốn.

Trang đại phu phẫu thuật lấy thai nhi, cả người lớn và thai nhi đều bình an, tin tức này lập tức từ Từ phủ được truyền ra ngoài, trở thành đề tài trọng tâm trong trà dư tửu hậu.

Tỷ đệ Trang gia đều vô cùng tài giỏi, cho dù là mỗ bụng lấy thai chuyện mang đầy huyết tinh như vậy cũng không khiến bọn họ cảm thấy có gì lớn lao

https://thuviensach.vn

Từ Từ Giai Oánh đến Liễu Tri Quỳnh nay lại đến Lưu thiếu phu nhân, mặc kệ là phương pháp gì, không cần biết là nàng dùng thứ gì, chỉ cần Trang Thư Tình ra tay thì đó chính là chuyện đương nhiên.

Trang đại phu cô nương người ta gan lớn đã không phải là chuyện lạ

gì, mỗ bụng lấy thai nhi thì có làm sao, một ngày nào đó nghe được Trang đại phu mở đầu người khác bọn họ cũng không kinh ngạc.

Rất nhiều người đều nghĩ như vậy.

Trang Thư Tình liền lấy phương thức khí phách như vậy khiến mọi người tiếp nhận y thuật của nàng không giống người thường, ngay từ đầu còn có chút e ngại nhưng số lần càng ngày càng nhiều nên không còn người nào cảm thấy bất ngờ.

Cho dù là bệnh nhỏ hay vết thương nhỏ cũng không đến mời nàng chẩn trị, mọi người đều mong rằng y quán của nàng sẽ luôn phát triển.

Ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ bị mắc bệnh nan y, không phải sao?

Dần dần thái độ của Hội Nguyên Phủ đối với Trang Thư Tình liền dần dần biến hóa.

Lời đồn đãi vẫn được truyền đi nhưng đã ý một phần chế nhạo, nếu có người nơi khác dám đến Hội Nguyên Phủ nói xấu Trang Thư Tình lập tức sẽ bị người ở đây mắng cho một trận, bao che như vậy, người khác không biết còn tưởng rằng họ là người thân

Không biết từ khi nào, mỗi lần Trang Thư Tình ra ngoài sẽ có một số

người chào hỏi nàng, mỗi lần có lễ tết người gác cổng còn có thu được không ít những lễ vật người khác đưa đến.

https://thuviensach.vn

Tâm tình Trang Thư Tình có chút cảm thấy kỳ diệu, đương nhiên, khẳng định là cao hứng chiếm da số.

Mười chín tháng tám, sinh nhật mười lăm tuổi của Trang Thư Tình.

Chỉ là chính nàng cũng không cảm thấy đặc biệt, thậm chí sáng sớm như thường lệ chuẩn bị đi tới y quán.

Trang Thư Mẫn vội vàng kéo nàng, lại “Tình muội muội, mười lăm tuổi không thể so với những năm rồi, Trang gia không có người đến thì thôi nhưng bản thân muội cũng không thể không lo.”

“Bọn họ sợ là không biết hôm nay sinh nhật muội, sao ta có thể trách.”

Thấy vẻ mặt áy náy của Trang Thư Mẫn, giống như làm việc gì đó có lỗi với vậy, Trang Thư Tình cũng đành thuận theo tâm ý của nàng, “Được rồi, tỷ muốn làm thế nào thì làm thế đó!”

“Ta chuyện gì cũng không cần quản, hai vị đệ đệ của muội so với ai cũng càng để bụng, các nàng đều đã sắp xếp xong xuôi.”

Đều đã sắp xếp xong xuôi? Trang Thư Tình nhíu mày, cũng không có tiếp tục kiên trì muốn đi y quán.

Mười lăm tuổi ở hiện đại bất quá chỉ là một cái sinh nhật bình thường nhưng ở trong này, đối nữ nhân mà nóilà cực kỳ quan.

Sau khi cập kê sau, là có thể lập gia đình.

Người Liễu gia tới sớm nhất, Liễu Tri Quỳnh đỡ lão gia tử, nhị lão gia và nhị phu nhân đi theo sau.

Ngay sau đó là người Từ gia, từ tướng quân và phu nhân đều là một thân xiêm y mới tinh, Từ Giai Oánh cũng nhẹ nhàng tiến lên chào.

https://thuviensach.vn

Nếu nói những người này là trong dự liệu, vậy Tô tiên sinh và Tô phu nhân lại là ngoài dự đoán.

“Bạch công tử khó có khi mở miệng, ta vốn rất thích ngươi, nào không có đạo lý khong đến.” Không đợi Trang Thư Tình nói cái gì, Tô phu nhân liền nói tiếp, “Đây là thứ nữ của ta Vi Nhi, mang nàng đến đây để nhận thức một chút.”

Tô Vi tuy rằng ít ra ngoài nhưng thanh danh của Trang Thư Tình quá mức vang dội, nàng tất nhiên là đã nghe qua, hơn nữa còn vô cùng bội phục, hôm nay thấy người thoáng có chút khẩn chương tiến lên hành lễ,

“Gặp mặt Trang tỷ tỷ.”

”Tô tiểu thư khỏe.” Kéo người đứng lên, dư quang khóe mắt Trang Thư Tình nhìn thấy Tô phu nhân khẩn trương nắm khăn tay, trong lòng liền có chút minh bạch.

Nếu Thư Hàn không tránh được phải đính hôn sớm, nữ nhi trong nhà tiên sinh quả là lựa chọn tốt, tuổi tuy nhỏ, mặt còn chưa nẩy nở nhưng dạy dỗ không sai về sau tuyệt đối sẽ không kém, chủ yếu vẫn là tính tình.

Trong lòng chuyển qua vô số ý niệm, Trang Thư Tình trên mặt lại không hiện ra nửa phần, lôi kéo người đến phía trước nhìn, cuối cùng trêu ghẹo nói: “Tiểu thư Tô phủ thật giống Tô phu nhân, sau này chắc chắn sẽ là một tiểu mĩ nhân.”

”Trang công nương là khen các nàng hay là khen ta đây!” Tô phu nhân mỉm cười, ý cười lại rõ ràng sâu hơn nhiều, “Mỗi ngày ta đều buồn đến phát sầu, nàng một một nương gia lại không thích nữ hồng, càng thích đọc sách, không cho xem nàng liền trốn đi xem, ta sợ nàng đọc hư mắt cũng chỉ

đành tùy nàng, Trang cô nương nói thử xem, một cô nương gia cần xem nhiều sách làm gì, cũng không thể giống như Thư Hàn có thể thi được công danh trở về.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 133: Cập Kê

“Ta lại nghĩ khác Tô phu nhân, chúng ta không thể đi đường vạn dặm, nhưng có thể đọc vạn sách, dù không thể tận mắt thấy được tất cả vẽ đẹp của thiên nhiên, nhưng cũng có thể từ những quyển sách đó mà có thể tự

mình phác họa ra được, thế giới bên ngoài rất lớn, chúng ta không thể nhìn thấy hết được, nhưng nếu có thể biết nhiều hơn một chút, hiểu nhiều hơn một chút về thế giới bên ngoài thì tâm hồn chúng ta cũng sẽ rộng mở hơn, như vậy cũng sẽ không cần thiết phải đi so đo những chuyện cỏn con lông gà vỏ tỏi, bản thân cũng có thể sống được thoải mái hơn một chút.”

Tô Vi ở một bên nghe thấy liền không ngừng gật đầu, nàng dùng sức như vậy, người nhìn cũng cảm thấy lo lắng.

Trang Thư Tình cười, “Nữ hồng của ta cũng rất bình thường, bây giờ

ngay cả thời gian để cầm kim cũng không có, chúng ta cũng không cần phải đi tranh việc với tú nương, biết khâu một chút cũng đủ rồi.”

Tô Vi quả thực hận không thể la lớn một câu ‘Đúng như vậy’.

Tô phu nhân thấy vẻ mặt nàng như tìm được một người cùng chung nhận thức thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, không biết kết quả như thế

nào, nhưng nhìn Thư Tình, hẳn là thích Vi Nhi.

Trang Thư Tình quả thật rất thích vị cô nương này, ở Tô gia cho dù có lục đục nhưng cũng không nghiêm trọng như những gia tộc khác, huống chi cảm tình của Tô tiên sinh và Tô phu nhân như thế nào mọi người đều biết, những đứa nhỏ được sống trong một gia đình hạnh phúc suy nghĩ lúc nào https://thuviensach.vn

cũng sạch sẽ thuần thúy hơn rất nhiều, hơn nữa Tô công nương còn đọc nhiều sách, tuổi còn nhỏ nhưng đã có phong độ của người trí thức, chỉ cần sau này tích cách không biến đổi quá lớn, thì một cô nương như vậy đúng là vô cùng thích hợp với Thư Hàn.

Nhưng mà quan trọng nhất cũng là Thư Hàn thích hay không!

“Trang tỷ tỷ, về sau muội có thể thường tới y quán tìm tỷ được không?

Nếu tỷ bận, muội tuyệt đối sẽ không quấy rầy, chỉ đứng một bên nhìn.” Tô Vi vô cùng khẩn trương, hỏi xong liền trông mong nhìn nàng.

Trang Thư Tình đương nhiên là cầu còn không được, mỉm cười gật đầu. “Đương nhiên có thể, chỉ cần muội không chê nơi đó buồn tẻ.”

“Không có, nhất định sẽ không.”

Trang Thư Mẫn bước nhanh đi tới, vén áo hành lễ với Tô phu nhân.

“Đã đến giờ, Tình muội muội, muội nên đi chuẩn bị.”

Tô phu nhân vỗ cái trán, “Xem ta, là chậm trễ rồi, Trang đại phu nhanh đi chuẩn bị.”

“Vậy ta đi trước.”

Trang Thư Mẫn dẫn người tới một gian phòng phía đông, Tuyết ma ma đã ngồi chờ sẵn ở đó.

“Biết con không có thời gian làm những thứ này, cho nên ta chỉ tùy tiện chuẩn bị mấy thứ, ngồi xuống đây, ma ma giúp con.”

Tuyết ma ma cầm lược đến chải tóc cho nàng, cười nói: “Nếu theo quy củ thì là như vậy không đúng, nhưng tiểu thư vốn không phải người quy củ

nên việc này để ta nhận làm. Nhớ năm đó lễ cập kê của Tứ tiểu thư vô cùng náo nhiệt, lão phu nhân tự mình đi mời lão thái phi đến làm khách quý, tân https://thuviensach.vn

khách đầy một phòng, tiệc rượu đại mấy bàn, bây giờ, nếu Đổng gia muốn khôi phục lại như lúc trước sợ là phải tốn nhiều năm.”

“Ma ma, chuyện quá khứ không cần nhớ lại, con vốn không thích quá phô trương, như bây giờ đã rất tốt, nếu làm tiệc lớn như vậy còn còn ngài phiền toái.”

”Lão nô biết.”

Tuyết nương vừa chải, vừa không ngừng nói cho nàng một số hành động và lời nói khi làm lễ cập kê, tới tới lui lui một hồi chỉ có mấy câu, nàng cũng có thể nhớ tốt.

Búi xong mai tóc, lại thay một bộ xiêm y xanh biếc, đeo một đôi giày vải bình thường, Trang Thư Tình nhìn chung quanh một chút, “Chỉ như

vậy?”

“Vâng, quá trình đã được đơn giản bớt, không cần quá lâu.” Trang Thư Mẫn vây xung quanh nàng sửa sang lại một chút, dừng một lát lại bỏ

thêm một câu: “Tình muội muội, tất cả mọi thứ đều do Bạch công tử chuẩn bị, Tri Quỳnh và Giai Oánh chỉ làm theo lời hắn.”

Trang Thư Tình mím môi cười yếu ớt. “Ta biết.”

Trên đời này có rất nhiều người để ý đến nàng, hiện tại, người quan trọng nhất trong lòng Thư Hàn là nàng, Mẫn tỷ tỷ cũng rất ỷ lại nàng, nhưng chỉ có Bạch Chiêm, sẽ suy nghĩ, hơn nữa lập tức làm vì nàng, ngay cả những chuyện nàng không thể nghĩ đến.

Trang Thư Mẫn cũng chuẩn bị cho bản thân một chút, “Tỷ tỷ không giúp được gì ở trong này nữa, ở lại cũng chỉ vướng chỗ, Tuyết ma ma, chuyện sau đó nhờ ngài.”

“Đợi một chút, người chủ trì là ai?”

https://thuviensach.vn

“Sao? Tỷ chưa nói cho muội sao? Chính là Tô phu nhân, Bạch công tử

tự mình đi mời.”

Quả thế, nghĩ tới nghị lui, trong tất cả mọi người chỉ có Tô phu nhân là phù hợp, Từ phu nhân cũng có thể, nhưng nàng đã thu Giai Oánh làm đồ

đệ, vì vậy xét về thân phận thì hai người ngang hàng, nếu làm lễ thì có chút…

“Tiểu thư, ngài cũng nên đi ra ngoài.”

Hít sâu một hơi, trong lòng Trang Thư Tình có chút kích động.

Nàng đã trải qua hai lần mười lăm tuổi, nhưng lúc này, lại không giống trước.

Nhưng mà, cho dù nàng có chuẩn bị tâm lý thì lúc đi vào chính đường làm lễ, nhìn thấy người ngồi trên vị trí chủ vị vẫn ngây ngẩn cả người.

Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu sao lại ở chỗ này? Lúc nào tới?Vừa rồi rõ ràng nàng không thấy được hai vị lão nhân!

Theo bản năng đưa mắt đi tìm Bạch Chiêm, trong một cái chớp mắt nàng nhìn thấy hắn, tầm mắt hai người giao nhau.

Nàng biết là hắn ở đó.

Hắn đương nhiên phải ở đây, bởi vì hắn không muốn lở mất thời khắc quan trọng này của Thư Tình.

“Tiểu thư, người mau đứng ra giữa nhà, nhìn về phía tân khách vái lễ, sau đó ngồi xuống cái ghế phía tây.

Lúc này đầu óc Trang Thư Tình có chút ngây ngốc, người khác nói như thể nài liền làm như thế đó.

https://thuviensach.vn

Chờ nàng phản ứng kịp thì đã ngồi trên ghế.

Trang Thư Mẫn tiến lên chải tóc cho nàng rồi đặt cây lược về phía nam.

Người đảm nhiệm chính là Tô phu nhân đứng dậy, Đổng lão gia tử

cũng chống quải đứng lên, Tô phu nhân bước đến thau nước rửa sạch tay, lau khô, mọi người cùng thi lễ với nhau rồi an vị tại chỗ ngồi.

Sau đó là lễ chải tóc, một chải, hai chải, ba chải.

Đây là lần đầu tiên Trang Thư Tình mặc trịnh trọng như thế, bên trong có tầng tầng lớp áo, bên ngoài là một bộ lễ phục tay dài, cho dù đã có băng đá nhưng thời tiết thế này vẫn vô cùng nóng, nhưng mà vẫn chưa xong.

Trí lễ, tếu tử qua, sau đó chính là kê giả.

”Lễ nghi đã xong, nhân ngày lành tháng tốt, chọn Hữu Phong làm tên chữ, tự do thư thái, không chịu bó buộc, cả đời thư thả an khang.”

“Thư Tình mặc dù khờ nhưng không dám không nhận” Trang Thư

Tình dựa theo quy củ hành lễ, trong lòng lại suy nghĩ, chữ này không giống như Tô phu nhân chọn, quan hệ giữa Tô phu nhân và nàng cũng không có thân cận đến nỗi có thể lấy tên chữ cho nàng, có phải là…

Không kịp nghĩ nhiều, Trang Thư Tình quỳ xuống trước mặt ngoại tổ

phụ và ngoại tổ mẫu hành lễ.

Đổng lão gia tử trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói: “Những cực khổ

mười lăm năm qua con đều phải tự mình đối mặt, chúng ta cảm thấy có lỗi vì không thể giúp được gì cho con, sau này con chỉ cần làm chuyện con muốn làm, đi con đường con muốn đi, gả cho người con muốn gả, bây giờ

chúng ta không cầu gì hơn, chỉ mong con có thể hạnh phúc sống tốt.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình kinh ngạc ngẩng đầu, chống lại tầm mắt cương nghị

của ngoại tổ phụ và tròng mắt ngoại tổ mẫu đã sớm ửng đỏ, lão phu nhân nghẹn ngào nói một câu, “Tình Nhi, chúng ta chỉ mong con có thể sống tốt.”

Chân tâm trong lời nói Trang Thư Tình có thể nghe ra được, nhất thời đã quên mất phải trả lời như thế nào, một lúc sau mới dứt khoát trả lời một câu, “Thư Tình ghi nhớ lời ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu dạy bảo.”

Sau lễ cập kê, Trang Thư Hàn lập tức đứng lên tiếp đón tân khách, Đổng lão gia tử và Đổng lão phu nhân cũng đứng dậy, “Không thể để tân khách lại một mình, chúng ta đi đãi khách trước.” Trong phòng bỗng chốc cũng chỉ còn lại Bạch Chiêm và Trang Thư Tình.

Bạch Chiêm vẫn nhìn Trang Thư Tình không chuyển mắt, càng đến gần nhìn càng cảm thấy thật đẹp.

“Hữu Phong, giải thích thế nào?”

”Thư Tình, dùng bút viết tình, chẳng ngày nào mà không có gió, ta nghĩ đến những ngày thời tiết đẹp vào mùa xuân, nên tên chữ liền đặt là Hữu Phong, không thích sao?”

“Biết ngay là chàng lấy, Tô phu nhân sao có thể làm chuyện như vậy.”

Trang Thư Tình cau cau mũi, “Không phải không thích, chỉ là còn chưa quen nên cảm thấy có chút là lạ.”

“Về sau mỗi ngày ta đều gọi nàng như vậy, nàng cũng sẽ quen thôi.”

Trang Thư Tình phát hiện kỳ thực người này còn có chút lãng mạn,

“Từ lúc nào chàng đã bắt đầu mưu hoa? Ngay cả ngoại tổ phụ và ngoại tổ

mẫu cũng mời tới.”

https://thuviensach.vn

“Mấy ngày trước.” Chỉ cần nghĩ đến hiện tại mọi thứ Thư Tình mặc, dùng đều do hắn chuẩn bị, trong sinh hoạt của của Thư Tình đều có tồn tại của hắn, Bạch Chiêm lập tức liền cao hứng.

Hắn giống như mãnh thú đang đánh dấu lên địa bàn của mình, khiến trên người Trang Thư Tình, mọi thứ đều có hơi thở của hắn mới cảm thấy an tâm.

Chấp niệm của hắn với Thư Tình có bao sâu, chính hắn cũng không rõ.

Nhưng hắn tuyệt không muốn thay đổi, có thể vì trong trái tim đã có một người, một người duy nhất chỉ thuộc về mình, loại cảm giác này thật hạnh phúc.

Không phải Trang Thư Tình không muốn so đo cùng hắn, trên thực tế

nàng cũng cảm thấy vô cùng rối rắm.

Cúi đầu nhìn bộ xiêm y trên người, đẹp thì có đẹp, nhưng nhiều lớp xiêm y như vậy, nàng lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, “Còn phải mặc bao lâu a?”

“Nếu nàng không muốn mặc thì dừng mặc.”

“Quá nóng, ta phải lén bỏ đi mấy lớp áo mới được.”

Mọi người trong nhà đều tùy nàng, quần áo bên trong đều ẩm mồ hôi, dứt khoát đi tắm một cái, đổi một thân áo lót bên trong, bên ngoài tuy vẫn mặc bộ lễ phục kia nhưng toàn thân đã thoải mái hơn rất nhiều.

Nàng lại không biết, những xiêm y mới được đưa đến tủ quần áo của nàng đều được chế tạo từ kim tàn ti, ngay cả bộ lễ phục nàng đang mặc.

https://thuviensach.vn

Mấy vị khách nhân đều coi như thân cận, ở Trang gia dùng cơm trưa mới cáo từ rời đi.

Sau khi an bày ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu về phòng nghỉ ngơi, Trang Thư Tình mới kéo đệ đệ vào phòng nói chuyện.

“Tâm tư của sư nương của đệ, đệ biết đúng không?”

Trang Thư Hàn gật đầu.

“Ta cũng nghĩ là đệ biết.” Cổ nhân trưởng thành sớm, Thư Hàn càng hơn thế, Trang Thư Tình nhìn đứa trẻ rõ ràng chỉ mới mười một tuổi, nhưng trên mặt lại không có bất kì vả trẻ con nào, không biết là đau lòng hay vui mừng nhiều hơn.

“Ta vôn không tính muốn định việc hôn nhân cho đệ sớm, nhưng đệ

quá mức xuất sắc, người nhìn chằm chằm vào đệ quá nhiều, bây giờ còn có người hỏi y quán để tìm tới, ta chỉ có thể lấy hiếu kỳ của đệ để cự tuyệt, nhưng cái cớ này cũng chỉ có thể dùng được một năm, Thư Hàn, trước đây đệ đã gặp Tô Vi chưa?”

“Có gặp vài lần.” Trang Thư Hàn kì thực vẫn luôn biết trong khoảng thời gian này tỷ tỷ vì chuyện hôn nhân của hắn mà phát sầu, hắn cũng luôn chờ tỷ tỷ hỏi hắn, “Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy người nào tốt là được, tất cả mọi chuyện đệ đều nghe tỷ.”

“Người đệ cùng sống cả đời, đương nhiên là đệ phải thích mới được.”

“Chỉ cần tính tình tốt, người trong nhà cũng không nhiều chuyện, có thể được tỷ tỷ thích thì đệ sẽ thích, tỷ tỷ, đệ cũng có suy nghĩ tới, không phải đệ nói lời quá đáng nhưng thân phận Bạch đại ca như vậy, người không bớt lo tiến vào gia môn chúng ta chỉ khiến cả nhà không vui, nếu xảy ra xung đột với tỷ, lấy tính khí của Bạch đại ca, đuổi người ta về nhà mẹ đẻ

cũng còn nhẹ, đệ đã suy nghĩ kĩ lắm, Tô gia và Bạch gia có giao tình, ngày https://thuviensach.vn

thường nàng cũng có hỏi thăm ta một số chuyện về tỷ tỷ, ta nhìn ra được nàng rất sùng bái tỷ, ta cảm thấy nàng rất thích hợp.”

Suy nghĩ nhiều như vậy a, Trang Thư Hàn lại cân nhắc một hai, có chút bất đắc dĩ nói “Đệ sẽ cẩn thận suy nghĩ.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 134: Nửa Đêm Cầu Chữa Bệnh

Giữa trưa nghĩ ngơi tốt, hai vị lão nhân tinh thần rất tốt.

Cũng không vội đứng dậy, ngồi bên ghế nói chuyện với nhau.

“Tình nhi của chúng ta so với nương của nàng đã tốt hơn rất nhiều, càng không cần dựa vào Đổng gia đã có thể khiến cho Liễu gia và Từ gia kính trọng vài phần, thái độ của mọi người ta đều nhìn ra được.”

Lão gia tử nhìn căn phòng, vẻ mặt thả lỏng hơn rất nhiều so với ở kinh đô, “Uyển Như nếu tách khỏi Đổng gia thì cũng chỉ là một người bình thường, nhưng tất cả mọi thứ Tình nha đầu có được một chút cũng không hề liên quan đến Đổng gia, Uyển Như sao có thể so với nàng, cho dù có một ngày Tình Nhi mất đi hết thảy ta cũng tin tưởng, nha đầu kia vẫn có thể

sống tốt.”

Có ai nói là không phải đâu, lão phu nhân thở dài, nàng tất nhiên là càng đau lòng miếng thịt từ trên người mình rơi xuống, nhưng Uyển Nhi thật sự kém hơn Tình Nhi rất nhiều, nếu đổi lại là Tình Nhi rơi xuống hoàn cảnh của nương nàng, tuyệt đối sẽ không phải tình trạng ngay cả sống cũng không muốn.

Không, nếu là Tình Nhi, nàng tuyệt sẽ không để chính mình rơi xuống hoàn cảnh như vậy.

Đây chính là sự khác nhau.

https://thuviensach.vn

“Lão gia, hôn sự của Tình nhi chúng ta có nên góp ý một chút hay không? Không minh bạch ở chung một chỗ như vậy...”

“Chúng ta không cần xen vào, trong lòng Tình nha đầu rất rõ ràng, chỉ

cần tang kì của Uyển Nhi chưa qua, chuyện gì nàng cũng sẽ không làm.”

Nhớ đến nữ nhi sớm qua đời, lão phu nhân cũng không còn tâm tư gì nữa, thôi thôi, nữ nhi nuôi sủng lớn lên không ngờ lại phế đi, Tình Nhi lớn đến bây giờ cũng không đụng đến một đồng bạc của Đổng gia, ngược lại còn là đại ân nhân của gia tộc, nàng có tư cách gì vung tay múa chân.

“Ta thật thích tòa nhà này, không lớn cũng không xa hoa, lại có chút vắng vẻ, nhưng hạ nhân mỗi người đều vô cùng có quy củ, gã sai vặt hay nha hoàn bên người Hàn Nhi, bất kì ai cũng không có bất kì tâm tư gì, tươi cười đều là chân tâm thật ý, tất cả ở một chỗ đều giống như người một nhà, nhìn trong lòng liền thoải mái.”

Lão gia tử không nói gì thêm, nhưng trên mặt thả lỏng đều nói ra tất cả.

Trong nhà có thêm hai vị lão nhân nên thời gian Trang Thư Tình ở y quán cũng ít hơn rất nhiều, bây giờ vốn cũng ít người mời nàng chữa bệnh, phòng giải phẫu của y quán còn chưa từng dùng qua. Nàng dứt khoát ít đi đến y quán, hai người đồ đệ và Thanh Dương Tử nàng cũng dạy bọn họ ở

nhà.

Chương trình học, đương nhiên là giải phẫu.

Thi thể đặt ở căn phòng vốn ít người lui tới.

Trừ ngủ, Bạch Chiêm cơ bản là đều ngốc ở bên cạnh, hoặc là cùng đi y quán, thuộc hạ nào muốn tìm hắn chỉ cần đến hai nơi này, đảm bảo sẽ thấy.

https://thuviensach.vn

Chủ tử ở đây, người hầu hạ tất nhiên cũng phải cùng tới, vì thế hạ

nhân Trang gia ngược lại ngày càng nhiều.

Bốn thi thể đều là nam nhân.

Nghĩ đến hai vị đồ đệ đều là nữ, Trang Thư Tình đành lấy khăn che đi mặt và phía dưới thi thể.

“Ở trong mắt người học y, người bệnh không có phân chia nam nữ, trong ranh giới giữa sống và chết trước mắt, nếu các ngươi còn có thể quan niệm đến tâm sinh của người bệnh thì cũng sớm nên gác tâm trở thành đại phu lại, ta hiểu tâm lý của các ngươi lúc này, các ngươi mau nghĩ thông suốt đi.”

Sư tỷ muội hai người nắm tay cổ vũ cho nhau, mặt trắng cùng với người đang nằm trên bàn kia cũng không khác là mấy, lời nói cũng rất nhỏ.

Trang Thư Tình liếc mắt nhìn hai người một lát rồi lấy tay ra hiệu cho Thanh Dương Tử đem thi thể đặt lên bàn mổ, “Nhìn theo ta.”

Lui về phia sau một bước, Trang Thư Tình cúi đầu một lát, mở miệng nói.

“Mặc kệ trước khi sống hắn làm người như thế nào, nhưng hiên tại hắn dùng thân thể mình dạy cho các ngươi tri thức, nói theo cách khác thì cũng giống như thầy, các ngươi đối với hắn cũng nên có chút tôn kính.”

“Vâng.”

Người nói là Thanh Dương Tử, vẻ mặt hắn khi nói cũng tràn đầy nghiêm túc.

“Thi thể bây giờ không phải là trạng thái tốt nhất, nói cách khác là không làm phương pháp bảo tồn, mùa đông năm nay trữ nhiều băng một https://thuviensach.vn

chút, làm một cái phòng để lưu giữ thi thể, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi làm cách nào.”

Thanh Dương Tử biết Trang tiểu thư vẫn có chút bất mãn với mấy cỗ

thi thể này, sờ sờ mũi đáp ứng

Thi thể không biết đã mổ bao nhiêu lần, bây giờ làm việc tim của Trang Thư Tình cũng không gia tăng thêm chút nào, nàng không tạo áp lực cho hai vị đệ tử, chỉ nói bọn họ nhìn nàng làm, thấy hai người kiên trì không nổi ói ra. Sau khi ói ra lai kiên trì đứng tại chỗ nhìn nàng làm, lại ói, lại trở về, tốc độ giảng giải của nàng vẫn không thay đổi, cũng không bởi vì hai người không khỏe mà dừng lại.

Nếu ngay cả như vậy cũng không thể kiên trì, vậy những kiến thức khác có học cũng vô dụng.

Mấu chốt của tây y chính là giải phẫu, đây là căn bản.

Một đoạn thời gian trôi qua, hai người đều lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy gầy đi một vòng, nhưng ai trong hai người cũng không chịu lùi bước, các nàng không hề vắng mặt tại bắt kì khóa giải phẫu nào, cho dù đến muộn về sớm cũng chưa từng.

Trang Thư tình tuy rằng không nói ra miệng, nhưng khó có khi xuống bếp vài ngày nấu dược thiện, nên nấu gì nàng đều nấu, có thịt có nội tạng, hai người lúc đầu nhìn thấy cũng muốn ói, nhưng ói xong cũng phải kiên trì ăn, mặc kệ là có bao nhiêu gian nan, cuối cùng hai người cũng không gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương.

Chỉ có một mình Thanh Dương Tử học tập giống như cá gặp nước, học từ Trang Thư Tình xong, xoay người liền vụng trộm đi kiếm thi thể

mới để tự bản thân thực tiễn, cho dù không làm trước mắt Trang Thư Tình nhưng cũng không thề giấu diếm được nàng.

https://thuviensach.vn

Nàng nhớ rõ lời Chỉ Cố từng nói, chỉ cần hắn không thương hại đến người vô tội, nàng cũng không bắt bẻ hắn cái gì, bởi vì ở hiện đại, người hiến di thể cho y học nhiều, trường y và các cơ sở nghiên cưu trước giờ

cũng không thiếu, nhưng ở đây hoàn toàn không hề giống như hiện đại, đành để mặc hắn vậy.

Đổng lão gia tử và lão phu nhân hoàn toàn coi chính mình giống như

hai vị lão nhân bình thường trong nhà, cũng không quản bất kì chuyện gì ở

Trang gia, mỗi ngày mặt trời lên hai vị liền đi ra ngoài đi thăm thú nơi nơi một chút, y quán cùng tế tất nhiên cũng đi qua, sau khi nhìn thấy bốn chữ

trên bảng hiệu lão gia tử cũng liền yên tâm.

Sau này lại rất hợp với Liễu lão gia tử, hai người thường làm bạn đến Ngận Âm tự, lão phu nhân thì ở nhà trò chuyện với Tuyết ma ma, lúc Trang Thư Mẫn ở nhà cũng sẽ dạy nàng một chút phương pháp quản gia.

Nàng thật tâm rất thích vị tiểu cô nương này.

Trong khoảng thời gian này nàng cũng hiểu, đại sự trong nhà do Tình Nhi làm chủ, những không phải mỗi ngày cũng đều có đại sự, tính tình của Tình Nhi luôn mặc kệ những chuyện vụn vặt, tâm tư từ trước đến giờ đều luôn đặt hết trên y thuật, Hàn Nhi càng không cần phải nói, sáng sớm liền ra ngoài, không đến trời tối thì không thấy người, cũng không có bạn bè cùng đi chơi, thấy vậy lão gia tử ngoài sáng trong tối khiến hắn kết hợp giữa học tập và thả lỏng.

Đỗ tam nguyên là vinh quang, nhưng phía sau vinh quang là phải trả

giá bao nhiêu, người thường khó có thể tưởng tượng.

Vì vậy, hết thảy chuyện trong nhà đều do Trang Thư Mẫn quản, nàng cũng quản chuyện trong nhà vô cùng cẩn trọng, tuy rằng vẫn sẽ có chút khuyết điểm, nhưng lại khiến Tình Nhi thả lỏng được rất nhiều.

https://thuviensach.vn

Tâm hai vị lão nhân bây giờ hoàn toàn thiên vị đối với hai đứa cháu tài giỏi của mình, vì vậy những người đối tốt với hai đứa cháu này, tâm hai vị

lão nhân cũng tràn đầy hảo cảm, huống chi đứa nhò Thư Mẩn kia nhu thuận như vậy, là trưởng bối ai cũng đều yêu thích.

Tuy rằng mỗi ngày rất bận rộn nhưng sớm hay muộn cũng đều sẽ cùng các nàng trò chuyện một hồi, cho dù là Trang Thư Cố cũng sẽ không bỏ

qua.

“Hôm nay ta đi chọn một tòa nhà.” Lão gia tử nhấp một ngụm trà, cảm giác như hương trà thấm đến toàn bộ ngóc ngách trong khoang miệng sau đó mới thỏa mãn nuốt xuống, “Tình nha đầu, ta không muốn hồi kinh.”

“Chẳng lẽ lúc trước ngài đến đây không phải đã nghĩ như vậy?” Trang Thư Tình trừng mắt nhìn, là nàng hiểu lầm gì sao?

Trong mắt lão gia tử nhiễm lên ý cười, càng ở chung lâu, hắn càng cảm thấy đứa cháu gái này thật sự là người khéo léo, suy nghĩ đơn giản chỉ

cần liếc mắt liền có thể nhìn thấu, nhưng tuyệt không dễ khi dễ “Lúc trước quả thật vì muốn đến chủ trỉ lễ cập kê của con, nhưng đoạn thời gian này lại cảm thấy ở lại Hội Nguyên Phủ quả thật không sai, vài ngày trước khi đến đây hoàn thượng có triệu ta đến hỏi ta có nguyện phục hồi quan tước như

cũ, có ta, Đổng gia cũng được đảm bảo. Nhưng nếu ta đi chiếm lại vị trí kia, chăc chắn sẽ có người ghi hận, người sống ở kinh đô trời sinh đếu có mấy phần tâm nhãn so với những người khác, ta đã ở nơi đó đấu cả đời, bây giờ cũng đã thấy mệt mỏi, vừa lúc có con và Hàn Nhi ở đây, lão nhân ta đành mặt dày đến đây dưỡng lão.”

“Ngài nói muốn để tỷ đệ con dưỡng lão, sao quay người liền muốn đi mua nhà, hay là ngoại tổ phụ cảm thấy nơi này của con có chút quá nhỏ?”

Tòa nhà này có hai gian, theo quy củ, trưởng bối ở gian nhà giữa thứ

nhất, Trang Thư Tình vốn định dọn ra, mang theo tỷ đệ chuyển đến gian https://thuviensach.vn

sau nhưng hai vị lạo nhân không muốn ép buộc bọn họ, hai vị liền dọn đến căn thứ hai. Tuy nói nơi này đương nhiên không thể so được với Đổng gia nhưng không khí lại ấm áp rất nhiều.

Lão gia tử lắc đầu, “Một người có thể ở được nhiều như vậy chứ, nơi này rất tốt.”

“Một khi đã như vậy, ở lại đây không phải tốt lắm sao?” Trang Thư

Tình vén tóc ra sau thái dương, lời nói có chút phiền não, “Ngoại tổ phụ, con rất bận, ngài và ngoại tổ mẫu ở nơi này chúng con sáng chiều phụng dưỡng cũng dễ dàng, nếu chuyển ra nơi khác, mỗi ngày con phải chạy qua chạy lại hai nơi, Hàn Nhi lúc trở về cũng là trờ tối, ép buộc hơn nữa sẽ rất mệt, lại nói niên kỷ hai ngài cũng không nhỏ, nếu không thể đặt dưới mí mắt của con, con sẽ lo lắng.”

“Ai nói ta muốn chuyển đi.” Khí sắc lão gia tử tốt lên không ít, trên mặt mang theo một chút ý cười, Trang Thư Tình rất ít ở chung với hai vị

lão nhân nên cũng không biết trước đây tính cách lão gia tử như thế nào, nhưng lão thái thái ở chung với hắn vài thập niên đương nhiên biết rõ, cả

đời này của lão thái gia, chỉ có mấy ngay nay là thả lỏng nhất.

“Chúng ta không chuyển đi, nhưng vẫn phải mua nhà, cũng không phải ai đến đều đem nhét vào nhà con, còn có Tam cữu của con, có thời điểm hắn cũng phải có nơi để đặt chân.”

Chỉ cẩn không chuyển đi, nhửng chuyện khác đều tùy hai vị, nhà có nhất lão như có nhất bảo, lời này nàng coi như hiểu được sâu sắc, càng không cần phải nói là có đến hai vị lão nhân, hai vĩ lão nhân sau khi đến căn bản là không can thiệp đến bất kì chuyện gì, ngược lại càng khiến cho nơi đây càng giống như một gia đình.

“Nhà ngoại tổ phụ định mua cách đây có xa không?”

“Không xa, cũng trên con đường này, cách sáu hộ bên tay phải.”

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến vị trí của tòa nhà kia, Trang Thư Tình cũng không có dị nghị

gì, “Như vậy được rồi, cần gì thì chậm rãi bổ sung, dù sao cũng không gấp.”

Mấy ngày nay trời vẫn đổ mưa, mưa nhỏ liên miên ba ngày vẫn không ngớt, chưa có dấu hiệu ngừng, thời tiết cũng lạnh đi không ít.

Trang Thư Tình khoác áo nhìn hai vị đệ đệ lần lượt đi vào phòng, mới cất bức thư trong tay đi, cũng chuẩn bị về phòng đi ngủ.

“Nàng nhanh trở về phòng đi, ban ngày bận như vậy, nàng ngâm chân một lát rồi đi ngủ.”

Nhìn căn phòng phía sau Thư Tình, Bạch CHiêm hận thời gian không thể qua mau một chút, để hắn có thể danh chính ngôn thuận xâm chiếm nơi này.

Chứ không phải mỗi đếm đứng ở đây nói lời tạm biệt.

“Hình như có người đến.”

Đợi một hồi, hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hai người, người sau so vơi người trước càng thêm gấp gáo, nhìn thấy người sau lập tức chạy tới.

Trang Thư Tình thấy rõ người đến là Hạ Trân, vội tiến đến hỏi, “Sao lúc này lại ở đây? Có người đến khám bệnh sao?”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 135: Cứu Người

Tuy rằng Hạ Trân đã mặc đồ tránh mưa nhưng tóc mai và xiêm y đều bị ẩm ướt không ít. Dáng vẻ có chút chật vật, “Hứa đại ca nói là bị đao làm thương, hơn nữa vết thương đã có nhiều chỗ sinh mủ, hơi thở mỏng manh, mạch tượng rất tệ.”

Trang Thư Tình lập tức xoay nười muốn đi, Bạch Chiêm nhanh tay giữ chặt lấy nàng, ra hiệu cho Bảo Châu nhanh chóng đi lấy áo choàng và giày đi mưa đến

Giày đi mưa làm theo yêu cầu của Trang Thư Tình, tuy hơi mềm một chút, nhưng khả năng chống thấm nước vô cùng tốt.

Bây giờ ở nhà đã có không ít, hạ nhân khi đi ra ngoài cũng có thể thay phiên đeo vào.

Không cần cởi gáy, Trang Thư Tình trược tiếp mang giày đi mưa bên ngoài, nhìn thoáng qua đôi giày ướt đẫm của Hạ Trân, y quán cũng có loại giày này, chắc vì quá gấp nên quên đeo.

Trong y quán Bạch CHiêm sắp đặt hai hộ vệ.

Chưa đến một năm, Bạch Chiêm đã từ quân sư Trần Nguyên học được tất cả phương pháp quan tâm đến Thư Tình, nhanh chóng tiến hóa vượt cấp, trở thành một nam nhân săn sóc chu đáo, mọi chuyện đều suy nghĩ cho Thư

Tình, đám người Bạch phủ cũng không khỏi chậc chậc cảm thán.

https://thuviensach.vn

Dù sao thì từ khi công tử nghiệm ra được tình cảm của bản thân, bọn họ liền có việc để làm, suốt ngày không cần phải ngồi không, bọn họ càng Điền Chân canh giữ ngoài cửa, xa xa nhìn thấy người đến lập tức liền mở cửa ra.

Người đều ở gian ngoài, người nằm trên giường sinh tử không biết, hai người khác toàn thân thì ướt đẫm, nhìn tinh thần hoàn toàn không tốt.

”Đều chỉ nhìn?” Trang Thư Tình ngồi xổm xuống khiểm tra, vừa quét mắt nhìn mọi người trong phòng.

Liểu Tri Quỳnh biết sư phụ đã tức giận, vội giải thích nói: “Nước sôi đã đun xong, khăn cũng đã khữ trùng, tùy thời đều có thể sử dụng.

Trang Thư Tình xem mạch, “Mang người vào phòng giải phẫu đi.”

Hai nam nhân dường như chỉ chờ nàngnói câu này, lời vừa dứt, bọn họ

lập tức không hề do dự đưa người vào trong phòng.

Rửa tay cẩn thận, mặc lại chính tề, Trang Thư Tình chuẩn bị mang khẩu trang nhưng dường như nhớ đến cái gì, quay đầu hô một tiếng. “Chỉ

Cố, chàng đến đây.”

Bạch Chiêm vốn đang nghe Điền Chân nói chuyện, thấy Trang Thư

Tình gọi hắn, lập tức bỏ qua lời của Điền Chân đi qua, “Sao vậy?”

”Chàng đến xem miệng vết thướng giúp ta.”

”Bị bốn loại đao chém bị thương, miệng vết thương này là trúng tên, phần thịt phía sau lưng có vài chỗ tróc ra.” Bạch Chiêm không chút để ý nhất nhất nói rõ, ánh mắt kia không giống như đang nhìn người, càng giống như người đi chợ đang bình phẩm một con heo.”

https://thuviensach.vn

Hai người đứng ở cửa liếc mắt nhìn nhau, vô cùng khẩn trương tiến lên

”Ngươi cho người đi gọi Thanh Dương Tử đến, mạch tượng của hắn có chút kỳ quái.”

Bạch Chiêm quay đầu nhìn thoáng qua, Điền Chân không nói hai lời liền xoay người ra cửa, “Trúng độc, ở nơi này.”

”Ý chàng là mũi tên có độc?”

”Ừm.”

Trang Thư Tình nhìn về phía hai người đang khẩn trương nắm chặt lấy tay, “Có giữ lại mũi tên không?”

Hai người lắc đầu, “Là... công tử nhà ta tự tay nhổ ra, không lưu lại.”

Vây chỉ có thể trong cậy vào Thanh Dương Tử, mang tốt khẩu trang, Trang Thư Tình cầm kéo cắt xiêm y của nam nhân, cắt đến bộ vị quan trọng mới dừng tay lại.

Sắc mặt người trong phòng đều có chút quái lại, Bạch Chiêm ngược lại, một ánh mắt cũng không thèm nháy.

”Trước phải rửa cơ thể sạch sẽ.”

Từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh lập tức đeo khẩu trang và bao tay, mặt hai người đều hồng, nghe được lời sư phụ nói, cho dù trên mặt đã thiêu đỏ bừng cũng không hề có một tia chần chờ

Trang Thư tình cũng không nhàn rỗi lập tức lấy máu trên người bệnh nhân giao cho Hạ Mạn đi xét nghiệm. Lại từ trong hộp thước lấp ra hỗn hợp đường gluco và nước muối truyền cho bệnh nhân, dụng cụ hô hấp cũng lấy ra.

https://thuviensach.vn

Sau đó nàng mới bắt đầu xữ lý miệng vết thương trên bụng.

Vết đao này vô cùng ác độc, người dùng đao cơ hồ muốn chặt đứt người bệnh nhân, vết đao kéo dài từ bên trái thắt lưng sang đến bên phải, chỉ còn lại một tầng da mỏng manh, chỉ cần hơi dùng sức một chút nữa, ruột và nội tạng lập tức có thể rớt ra

Bây giờ phần thịt bên ngoài đã hư thối, cò nhiều chỗ còn sinh mủ, mãu loãng chảy ra toàn là màu đen

”Hai người các ngươi đến đây đè hắn lại.”

Hia người lập tức tiến lên phía trước, mỗi người đè một bên.

Trang Thư Tình lưu loát cầm dao giải phẫu,đầu tiên là lưu loát cắt bỏ

hơn phân nửa những phần thịt đã hư thối, sau đó mới nín thở tập trung tinh thần cắt đi những phần thịt đang dần bị hoại tử, cho đến khi thấy máu đỏ

như bình thường mới buông tay.

Thân thể dần mất đi tri giác đã hơi có chút lay động.

”Tiểu thư, để ta đến.” Vẻ mặt Thanh Dương Tử vô cùng hưng phấn chạy vào, ánh mắt hắn nhìn người trên bàn mổ giống như đang nhìn thứ

bánh trái thơm ngào ngạt, không cần ai phân phó rất tự giác tiến lên xem mạch, sau đó lại nhìn nhìn mấy vị trí, vẻ mặt bất khả tư nghị.

”Ta có thể đoán ra đây là phối phương của ba loại độc, người này thế

nhưng có thể sống đến bây giờ, mệnh cũng thật đủ cứng.”

”Trên mũi tên có ba loại độc?”

”Không không không, nơi trúng tên thì chỉ có một loại, hai loại kia không có ở mũi tên, ta đang tra?”

https://thuviensach.vn

”Phải mau chóng nghĩ biện pháp giải độc, bằng không công sức của ta cũng chỉ uổng phí.”

Thanh Dương Tử nhíu mày, “Thật muốn cứu?”

Trang Thư Tình ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền thay đổi vị trí xử lý miệng vết thương, “Cho dù sau khi cứu sống phải đưa hắn đến pháp trường, ở trong mắt nàng, hắn cũng chỉ là một bệnh nhên sắp chết, luật pháp mới có quyền quyết định sinh tử của hắn chứ không phải đại phu.”

”Cho dù hắn là địch nhân?”

”Sư phụ dạy y thuật cho ta đã từng nói, cho dù người kia là cừu nhân giết cha của ta, đến lúc sinh mệnh hắn cần cứu trị, ta cũng phải cứu người trước, nếu ta bỏ mặc hắn chết đi, ta chính là hung thủ giết người, đến bây giờ ta vẫn chưa dùng đến loại tình huống này, mà cho dù thực đụng phải tình huống này ta cũng sẽ cứu, sống chết của Trang Trạch Lương sớm đã không có quan hệ với ta.”

Trong mắt Trang Thư Tình chỉ có một mảng thanh minh, “ta nghĩ

ngươi cũng không quan tâm đến cái này.”

Thanh Dương Tử mếu máo, “ta chỉ mong có thể tự mình xử lý hắn thôi.”

Trang Thư Tình liếc mắt nhìn hắn, động tác trong tay lại không ngừng.

”Tiểu thư! Mạch thượng bị đứt rồi!”

Trang Thư Tình vội vàng bỏ dao giải phẫu xuống đi xem mạch, không có, hoàn toàn không có, không có mạch tường.

https://thuviensach.vn

Nâng mí mắt lên, quan sát đồng tử của hắn khiến nàng thầm kêu không ổn.

”Nâng bệnh nhân lên trên, người đều tránh ra.”

Trước ánh mắt trừng lớn của một đám người, Trang Thu Tình dùng nắm tay đánh liên tục có tiết tấu lên vị trí trái tim, liên tục đánh ba lần, cúi người xuống nghe ngóng, không đập, lại đánh, vẫn như trước không có.

Trang Thư Tình lại chuyển đến vị trí đầu của bệnh nhân, “Giai Oánh, làm theo lời ta, tay trái để lên trán bệnh nhân, tay phải nắm cầm, tận lực để

nguyên tư thế như vậy.”

”Vâng.”

”Ngươi, lại đây.”

Ai nấy đều có thể thấy được Trang Thư Tình đang nghĩ biện pháp cứu người, nam nhân kia lập tức bước lên phía trước.

”Mỗi lần ta ấn xuống lần thứ năm người liền nắm lấy mũi bệnh nhân, dùng miệng kề bên miệng bệnh nhân thổi vào một hơi, cái gì cũng đừng hói, nếu muốn hắn sống thì làm theo lời ta, mau, thổi khí.”

Nam nhân thực sự không hỏi, chỉ hít sâu một hơi, nắm mũi thổi xuống.

Trang Thư Tình đặt bàn tay trái lên mu bàn tay phải, mười ngón khép lại, ấn vuông góc xuống, cứ tiếp tục ấn theo tiết tấu.

Mỗi ấn xuống lần thứ năm, nam nhân cũng phối hợp thổi một hơi, không dám có chút nào sai lầm.

Người trong phòng sợ ảnh hưởng tới hai người, ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ.

https://thuviensach.vn

Không biết qua bao lâu, tay Trang Thư Tình đã không còn khí lực, cơ

hồ đã muốn buông tay, tim của người trên giường mới thong thả nhảy lên.

”Xem mạch.”

Lâm Trân cách đó gần nhất, bổ nhào qua nắm lấy tay hắn, kích động đến nước mắt đều rớt xuống, “Có, có mạch.”

Trang Thu& T2inh ngã ngồi xuống đất, tay nàng đã mềm giống cọng mì

Bạch Chiêm ngồi xổm xuống giúp nàng mát xa.

Thân thể Trang Thư Tình đều dựa vào người hắn, giấu đi hốc mắt ửng đỏ.

Kết cục của đời trước, nghề nghiệp xuống dốc, ngay cả tư cách cuối cùng để làm bác sĩ cũng không còn, nhưng đời này, rõ ràng là nàng có thể

lựa chọn một nghề khác, quang minh chính đạo đi làm, nhưng nàng vẫn bám lấy y thuật của mình.

Không phải nàng không muốn trở thành một người bình thường an an ổn ổn sống qua ngày, nàng chỉ là muốn hưởng thụ loại thành công khi cướp được người từ tay Diêm Vương lão gia, nhìn thấy người nhà bệnh nhân vui mừng khóc lên, đáy lòng nàng cảm thấy kiêu ngoại không gì sánh được Sinh mệnh con người vô cùng yếu ớt, tùy thời đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng là người thì phải kiên cường, trần ngập tin cậy lẫn nhau, chưa đến thời khắc cuối cùng thì không thể buông tha.

Nàng biết Chỉ Cố không muốn nàng quá mệt mỏi nhưng chỉ cần là chuyện nàng muốn làm cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng ngăn chặn, hắn chỉ cần đứng bên cho nàng nào chỗ dựa, nam nhân này, kỳ thực hắn vô cùng ôn nhu.

https://thuviensach.vn

Cọ cọ ở bả vai hắn, Trang Thư Tình cố gắng áp chế mềm mại dưới đáy lòng.

Bệnh nhân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

”Thanh Dương Tử, đút cho hắn chút thuốc tốt, cần phải giữ lại mạng của hắn, cứ tính hết vào phí chữa bệnh, nói bọn họ chuyển thêm mấy thi thể

đến cho ngươi.

Hai mắt của Thanh Dương Tử lập tức sáng ngời, “ý kiến hay.”

Mặt Từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh đều hơi có chút run rẩy, không hẹn mà cách Thanh Dương tử xa một chút, các nàng muốn học y thuật của sư phu nên nhất định phải học giải phẫu, cho nên các nàng mới chịu đựng và kiên trì, nhưng người này không giống, hắn quả thực là cho chuyện này thành lạc thú.

Trang Thư Tình một lần nữa trầm mặc, “Hạ mạn, có nhóm máu chưa?”

”Vâng.”

”Nơi này không có máu phù hợp, dùng máu đã lưu trữ, mau đi lấy, làm theo phương pháp xử lý máu ta lúc trước ta đã chỉ.”

Mùa hè năm nay ở Bạch phủ không mát mẻ như năm ngoái, hơn phân nửa khối băng đều chuẩn đến đây làm thành một hầm băng tương đối, máu trong đó đều là do bọn họ định kỳ đưa tới, nếu không chắc chắn ngày sau sẽ

không được thoải mái như vậy, còn gì khủng bố hơn hình ánh Thanh Dương Tử lăm lăm cầm kim tiêm đi về phía bọn họ đâm xuống một cái rồi rút máu ra?

Bạch Chiêm vẫn một mực đứng sau lưng Trang Thư Tình đột nhiên bước đi lên, vừa đi vừa xắn cỗ tay áo, từ trong rương cầm ra một đôi bao https://thuviensach.vn

tay, sau đó cầm lấy dao mổ đứng ở một bên.

Trang Thư tình trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn lưu loát cắt bỏ phần thịt thối rữa, dộng tác so với nàng càng thêm thành thạo, tốc độ xử lý miệng vết thương càng nhanh hơn, có một loại ủy khuất bị đả kích thật sâu, “ta nhớ rõ là chưa từng dạy chàng.”

”Nhìn là biết.” Động tác trên tay Bạch Chiêm không ngừng, “Cứu người thì ta không biết, nhưng xem là hiểu.”

Thanh Dương Tử vội nhấc tay, “Ta cũng có thể.”

Trang Thư Tình trừng hắn, “Giải độc.”

”Nga.” Bẹt bẹt miệng, Thanh Dương Tử lại lấy lấy máu tiếp tục đi xem xét, Trang tiểu thư thật coi thường người, loại sự tình này ở bạch phủ

ai mà không biết làm? Chỉ cần nắm giữ tốt lực đạo, cắt đi một miếng thịt cũng không chết người được.

Trang Thư Tình trong lòng hừ hừ, đả kích cái gì, nàng thừa khả năng chịu được.

”Tiểu thư, mạch đập lại không có!”

Không cần người nào ra lệnh người đã lập tức được chuyển lên bản giải phẫu, mọi người đều dựa theo động tác Trang Thư Tình phân phó đi làm.

Nhưng cho dù phản ứng nhanh chóng, nhưng thời gian cứ trị lúc này lâu hơn một trước so với lần trước.

Trang Thư Tình trong lòng có tính toán, nếu lại đến một hồi nữa, nàng thật không chắc còn có thể cứu người trở về.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 136: Gió Nổi Lên

“Đem người nâng lên bàn giải phẫu đi, đã có máu chưa?”

Hạ Mạn vội vàng chạy vào, cầm một bình sứ đựng máu, “Tiểu thư, đã chuẩn bị tốt.”

”Lập tức truyền máu, nước muối vẫn phải tiếp tục dùng, mau.”

”Thanh Dương Tử, giải dược phải có nhanh, hắn sắp chống đỡ không được bao lâu, nếu tim ngừng đập một lần nữa, ta sợ rằng phải lực bất tòng tâm.”

Thanh Dương Tử lập tức đi đến nhà thuốc bên ngoài, đi ra cửa hai bước lại trở về cầm theo hộp thức.

Trang Thư Tình nhìn hắn như vậy cũng biết hắn đã đồng ý, trong lòng cũng nhẹ nhàng bỏ xuống, để Lâm Trân cẩn thận nhìn mạch, tiếp tục xử lý miệng vết thương.

Lần giải phẫu này là nguyền một đêm.

Mỗi ngày Trinh Kha đều tới rất sớm, nhìn phòng giải phẫu nhiều ta thêm mới người trong lòng là hối hận nói không nên lời, từ ngày mai hắn phải dọn đến đây ở, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh nơi này.

Cơ hội tốt như vậy, thế nhưng hắn lại bõ lỡ.

”Giải được đã được điều chế tốt.” Thanh Dương Tử cầm lấy một bình sứ nhỏ đẩy cửa tiến vào.

https://thuviensach.vn

”Mau cho hắn uống.” Mí mắt Trang Thư Tính đã sắp mở không được nhưng cũng không dám rời đi, vất vả cả đêm mới cứu được hắn, nếu như sơ

sẩy một cái thì cái gì cũng không còn, bệnh nhân bị chết oan, chính nàng cũng cảm thấy oan.

Mãi cho đến khi độc tính đã giải được phân nửa, xác định tim người này tạm thời sẽ không đột ngột ngừng đập, Trang Thư Tình mới nói: “Giai Oánh, mọi người tự mình sắp xếp một chút, thay phiên may đi nghĩ mấy canh giờ, nơi này phải lưu người lại trông chừng, nhất định không thể buồn ngủ, nước thuốc phải trông kĩ, bệnh nhân có bất kỳ phản ứng nào khác thường thì lập tức đi tìm ta.”

”Vâng, sư phụ ngài cũng nhanh chóng đi nghỉ một chút.”

Nàng quả thật sắp chống đỡ không được, thân thể này thực sự quá yếu, căn bản chịu không nổi mệt.

Tiếp tục dặn dò những chuyện cần chú ý kĩ, Trang thu& tình mới bước khỏi phòng phẫu thuật.

Mưa vẫn đang rơi không ngừng.

Bạch Chiêm ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Trang Thư Tình, “Đi lên.”

Trang Thư tình ngẩn người, cũng không cố chấp, vươn người leo lên, những người khác nhìn thấy ai cũng không nói gì, dường như lúc này các nàng mới nhớ ra, tiểu thư/sư phụ vừa mới qua sinh nhật mười lăm tuổi không lâu.

Lão gia tử và lão phu nhân vẫn một mực ngeh ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy tiếng bước chân lập tức đứng dậy ra khỏi phòng.

https://thuviensach.vn

Nhìn thấy người được cõng trở về, lão phu nhân lập tức nóng nảy, chân trước chân sau chay tới muốn hỏi sao lại thế này, Bạch Chiêm nâng tay ngăn lại, ý nói Bảo Châu giải thích, tự mình cõng người về phòng Thư

Tình.

”Bảo Châu, đây là...”

”Tiểu thư bận cứu người một đêm, lúc này chỉ đang ngủ.”

Lão phu nhân lúc này mới thở ra một hơi, có thể tưởng tượng một cô nương gia đêm hôm khuya khoắt cũng không thể an ổn ngủ ngon, trong lòng thương xót vô cùng.

Lão gia tử cũng chắp tay sau lưng đi tới, “Cứu được người về rồi?”

”Vâng.” Đi theo Trang Thư Tình đã lâu, Bao Châu đã sớm quên mất nàng là người của công tử, đối với tiểu thư nhà mình ôm tâm tình vô cùng sùng bái, “Bệnh bị thương rất nặng, lại còn trúng độc, trong lúc chữa trị còn tắt thở hai lần, đều được tiểu thư cứu về.”

Lão phu nhân trừng to mắt, người tắtthở cũng có thể cứu về sao?

Lão gia tử tuy rằng cũng giật mình, nhưng hắn lại càng quan tâm thân phận của người kia, người bình thường, không thể vừa trúng độc lại bị

thương, mong là đừng cứu về một cái phiền toái mới tốt.

Nhưng mà có Bạch Chiêm, hắn cũng không cần lo lắng chuyện này.

”Được rồi, đừng hỏi nhiều, Bảo Châu, ngươi đi phòng bếp chuẩn bị đồ

ăn nóng, vội cả đêm mà không ăn gì, cứ như vậy mà ngũ cũng ngủ không được lâu.”

”Vâng, nô tù lập tức đi ngay.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình chỉ ngủ hai canh giờ liền tỉnh, vừa lúc đến giờ cơm trưa

”Con cảm thấy một mình cũng có thể ăn một bàn đồ ăn này.”

”Như vậy cụng sẽ không chống đỡ được, mau, trước uống bát canh này đi.” Lão phu nhân tự tay múc canh đưa qua cho nàng, “Bận gì thì bận, thân thể của mình phải chú ý, đừng để còn nhỏ tuổi mà cơ thể đã suy yếu.”

”Con biết, ngoại tổ mẫu, chuyện tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, ngày thường con cũng không như vậy.”

Sau khi ăn xong, Bạch Chiêm và Trang Thư Tình cùng đi đến y quán.

Trên đường gặp được không ít người chào hỏi với nàng, nàng đều nhất nhất cười với họ, cho dù là người nàng không biết.

”Sư phụ, ngài đến rồi.”

Liễu Tri Quỳnh lấy cao dược từ ngăn tủ ra, tinh thần nhìn qua rất tốt, hẳn là đã nghỉ ngơi.

”Giai Oánh đâu?”

”Sư tỷ vừa mới đi ngủ, sư phụ muốn tìm tỷ ấy sao? Con đi gọi nàng...”

”Không cần, tình huống bệnh nhân thế nào? Vừa nói chuyện, hai người vừa đi vào trong phòng

”Vẫn chưa tỉnh lại, hai người kia tối hôm qua không thay quần áo ướt kịp thời nên đều bị cảm lạnh, một người ho khan, một người bị sốt, Trình đại phu đã kê thuốc cho bọn hô, nhưng mà bọn họ uống thuốc xong cũng không rời đi phòng giải phẫu vẫn luôn trông chừng.”

https://thuviensach.vn

Không cần phải nói Trang Thư Tình cũng thấy được, hai người đã thay một thân xiêm y, đang ngồi dựa vào tường.

Nhìn thấy nàng tiến vào, hai người nhanh chóng đứng lên, trên mặt đều là vẻ cảm kích.

”Nguyễn Anh/Nguyễn Ngạn tạ đại phu cứu công tử nhà ta.”

Khâu âm hai người nói chuyện có chút kì quái, trong lòng Trang Thư

Tình nghĩ một hồi, nhưng cũng không biểu lộ ra vẻ mặt tò mò, gật đầu với bọn họ sau đó liền tiến lên xem mạch.

Bên ngoài, Bạch Chiêm đang nghe Điền Chân bẩm báo, “Đằng sau không có người theo đuôi, cho đến bây giờ torng thành vẫn không xuất hiện người khả nghi, công tử, việc này, có nên báo cho Trang tiểu thư biết?”

”KHông cần, Bạch Chiêm vân vê ống tay áo, “Xác định xem nếu không có nguy hiểm thì không cần tiếp tục tra xét.”

”Vâng.”

Đang nói chuyện, Trần Nguyên từ bên ngoài tiến bào, anh mắt đảo quanh phòng, thấy được người lập tức tiến đến, “Công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo.”

”Nói.”

Vị trí ba người đứng cũng không bắt mắt, Trần Nguyên hạ giọng nói:“Thuộc hạ nhận được tin tức, Chu Quốc và Cúc Quốc xảy ra chiến tranh, Chu Quốc đại bại.”

”Có quan hệ gì đến ta?”

”Công tử, quặng sắt ngài thắng được...”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm nhíu mày, “Cúc quốc muốn đoạt lại sao?”

”Tạm thời thuộc hạ còn chưa nhận được tin bọn họ động thủ với quặng sắt, chỉ là hiện tại, nơi đó đã bị Cúc Quốc đoạt đi, sợ là...”

”Đại quản gia, ta không nghĩ như vậy.” Điền Chân nói, “Những người đó không biết thân phận công tử, hiện tại Cúc Quốc và Chu Quốc khai chiến, tất nhiên là không muốn chọc thêm một kẻ địch, thực lực của công tử bọn họ biết, theo ta thấy, nói không chừng bọn họ còn đang khôi phục thực lực, cho dù muốn đoạt lại, cũng sẽ không chon thời điểm này.”

Trần Nguyên trầm tư, quả thật có khả năng này, nhìn về phía công tử, chờ công tử định đoạt.

”Hai nước giằng co nhiều năm như vậy, không có chút đột phá sẽ

không ngu xuẩn động thủ, Chi Quốc có thể kiên trì nhiều năm như vậy không để Cúc Quốc chiếm tiện nghi, không có lý do gì mà lần này binh bại như núi đổ, xem ra, là có người không chịu an phận.”

”Chúng ta đây có phải nên phái người đi qua...”

”Không cần, tùy bọn họ đi.” Bạch Chiêm cười lạnh, có bản lĩnh đến kiếm chuyện thì cũng phải có bản lĩnh thu thập tàn cục, “Để người ở nơi đó rút về.”

“... Vâng.”

Hai ngày, bệnh nhân vẫn không tỉnh lại, huynh đệ Nguyễn Anh hộ chủ

một tấc không rời.

”Giai Oánh, lại sai rồi.” Trang Thư Tình nhìn về phía đại đệ tử. “RỐt cuộc đã phát sinh chuyện gì, khiến cho ngươi tâm thần không yên như

vậy?”

https://thuviensach.vn

Từ Giai Oánh sắc mặt đỏ đậm, “Thực xin lỗi sư phụ, ta...”

”Được rồi, thời gian này hai người học cũng đã vất vả, hôm nay cho hai người nghĩ một ngày, tri Quỳnh đã mấy ngày nay không trở về, hôm nay về thăm lão gia tử đi.”

Liễu Tri Quỳnh lo lắng liếc mắt nhìn sư tỷ, lên tiếng rời đi.

Trang Thư Tình nhéo nhéo mi tâm, “Nói đi, rốt cuộc chuyện gì.”

Từ Giai Oánh dùng sức cắn môi, một lúc lâu sau mới mỡ miệng, “Phụ

thân nhận được mệnh lệnh, lập tức điều động binh lực tiến đến biên giới, ngày mai sẽ phải đi.”

”Sao đột nhiên lại muốn Từ tướng quân ra tiền tuyết? Có nước nào bại trận sao?”

”Nghe phụ thân nói vài câu, quả thật là ăn đại bại trận.”

Trang Thư Tình kinh ngạc, thế nhưng thật sự là như thế!

”KHông phải Hội Nguyên Phủ chỉ có ba vạn binh lực thôi sao? Ba vạn binh lực ra chiến trường có thể làm gì?”

”Tất nhiên là không phải, tướng sĩ toàn Hội Nguyên Phủ có mười vạn người.”

Trang Thư Tình đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu, dứt khoát không đi hỏi thăm, “Ngươi là đơn thuần lo lắng cho Từ tướng quân hay là có khác nguyên nhân?”

”Chỉ là cảm thấy trong lòng không ổn, nhiều năm nay phụ thân chưa từng lên chiến trường, cho dù mười năm trước phụ thân lừng lẫy uy danh, nhưng hiện tại tuổi của người đã không nhỏ... Cho dù là anh hùng, cũng đã đến tuổi già.”

https://thuviensach.vn

”Ngươi hi vọng ta làm cái gì?”

Từ Giai Oánh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút chần chờ, “Sư phụ, ta biết chỗ của Thanh Dương Tử không thiếu được tốt, chỉ là hắn đều coi như

bảo bối cất kỹ, bình thường cũng không muốn đưa cho người khác, ta muốn cầu sư phụ giúp ta hỏi hắn xin một chút thuốc cứu mạng, vạn nhất cha ta có gặp phải chuyện gì cũng không đến nỗi nay lập tức liền... Những người khác nói phụ thân sẽ không nghe, nhưng lời của sư phụ người nhất định sẽ

nghe.”

Thì ra là vì chuyện này, nàng còn tưởng là muốn thông qua nàng cầu Chỉ Cố chuyện gì, trên mặt Trang Thư Tình nhất thời tươi lên, “Việc này dễ

dàng, Bảo Châu, ngươi đi gọi Thanh Dương Tử đến đây, nói hắn mang theo cái hòm thuốc.”

”Vâng.”

Thanh Dương Tử tới rất nhanh, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, “Trang tiểu thư, lại có giải phẫu?”

Trang Thư Tình rất là bất đắc dĩ, “Có giải phẫu thì ngươi cũng không cần phải hưng phần thành như vậy chứ, bệnh nhân nhìn ngươi sẽ cảm thấy dọa người.”

”Lần sau ta nhất định sẽ chú ý.” Tròng mắt Thanh Dương Tử vừa chuyển liền biết không phải có giải phẫu, nhưng lại muốn hắn mang hộp thuốc đến...

Thanh Dương Tử lập tức ôm hộp thuốc bảo bối lui ra xa, cảnh giác nhìn về phía Trang tiểu thư.

Trang Thư Tình nhìn bộ dáng của hắn vừa bực mình lại buồn cười, điều chế thuốc không phải để dùng sao? Nhưng mỗi lần lấy dược từ hắn lại khó khăn vô cùng

https://thuviensach.vn

”Đừng eo kiệt, phụ thân của Giai Oánh phải lên chiến trường, ngươi cho Giai Oánh chút được cứu mạng chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

”Ta...”

”Cây nhân sâm kia cho ngươi.”

Thanh Dương Tử hai mắt sáng ngời, “Thật sao?”

”Thật.”

”Thành giao.” Hắn đã muốn cây nhân sâm kia thật lâu, Trang tiểu thư

nói là năm trăm năm, hắn xem xét thấy là cũng phải tám trăm năm, ngay cả

một đoạn rễ cũng không bị đứt, đó là nhân sâm được bảo tồn tốt nhất hắn thấy qua từ trước đến giờ, dược tính khẳng định rất mạnh, dùng để điều chế

thuốc chính là cực phẩm.

Chỉ cần nghĩ đến hắn liền hận không thể lập tức cầm tới tay vuốt ve.

Chỉ thấy hắn lập tức hưng phấn lấy thuốc ra, từ thuốc mỡ đến thuốc bột, cẩn thận giải thích công dụng và dược hiệu cho Từ Giai Oánh, Trang Thư Tình nâng má cười, Thanh Dương Từ hắn cũng không ngẫm lại, mỗi lần nàng muốn dùng dược của hắn, hắn cũng chưa từng cự tuyệt.

Từ Giai Oánh quay đầu nhìn sư phụ, trong lòng tràn đầy cảm ích, nàng kỷ thực sớm biết, chỉ cần mở miệng nói chuyện này với sư phụ, sư phụ nhất định sẽ giúp nàng.

Biết vậy nên nàng mới có thể không mặt mũi mở miệng, nàng có được rất nhiều chỗ tốt từ sư phụ, ỷ vào thân phận đệ tử lần lượt chiếm tiện nghi như vậy, thật sự là quá ti bỉ.

Về sau nàng phải cố gắng gấp bội trở thành một đệ tử thật tốt khiến sư

phụ vừa lòng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 137: Nhà Có Sói Và Hổ

Người đã hôn mê ba ngày rốt cuộc cũng tỉnh.

Tuy rằng gầy đến nỗi gò má và tròng mắt đều hóp vào, nhưng vẫn có thể nhìn ra người này vốn rất anh tuấn.

”Sau khi tỉnh lại cũng đồng nghĩa với hắn đã bước khỏi cửa tử, những ngày sau đó phải chăm sóc kĩ cho hắn, Nguyễn Anh, ngươi và huynh đệ

của ngươi có thể mang hắn khỏi phòng này.”

Hai người sợ tới mức cơ hồ quỳ xuống, “Trang đại phu, công tử nhà ta bây giờ sao có thể rời đi y quán, hơn nữa chúng ta còn chưa trả...”

”Ta lúc nào nói để các ngươi rời khỏi y quán? Cho dù các ngươi muốn đi ta cũng không đồng ý, phía sau có mấy gian phòng bệnh, các ngươi chuyển hắn qua đó, lúc trước hắn chưa tỉnh ta vẫn chưa dám cho các ngươi đỡ hắn qua, dù sao thì phòng phẫu thuật cũng không phải nơi ở.”

”Vâng, vâng, thật tốt, chúng ta lập tức chuyển ra sau.” Chỉ cần không phải chuyển ra khỏi y quán, những thứ khác đều rất dễ làm.

Nam nhân nằm trên giường vẫn như là không tin chính mình còn sống, một hồi vẫn không có phản ứng, đợi cho đến khi mình bị chuyển đi mới nhìn về phía vị nữ đại phu vừa rồi mới nói chuyện, một nữ tử tuổi còn trẻ, tự tin, trên mặt cũng không có sợ hãi.

Cuộc đời này của hắn chưa từng thấy người nào như vậy.

https://thuviensach.vn

Nhưng ngay sau đó, một người nam nhân khác xuất hiện khiến đồng tử của hắn co rút nhanh, nam nhân này, thật mạnh.

Trong mắt Bạch Chiêm căn bản không nhìn tới hắn, “Tiểu gia hỏa kia đến.”

”Niệm Niệm?”

Bạch Chiêm gật đầu.

Trang Thư Tình lập tức muốn trở về, trước khi đi Nam Đài phủ nàng để cho người đem Niệm Niệm đi chỗ khác, sợ tiểu gia hỏa không cẩn thận sẽ bị nhiễm bệnh, đã mấy ngày không gặp, không biết Niệm Niệm bây giờ

như thế nào.

Phòng bệnh thu thập rất sạch sẽ, cũng rất gọn gàng, giường không giống như những giường ngủ bình thường khác, không có màn, cũng không có giá treo, xung quanh phòng cũng chỉ có một cái giường ở trung tâm, tiện cho đại phu xem xét bệnh nhân.

Trang Thư Tình ngồi vào một bên vừa xem mạch vừa hỏi, “Trừ cảm thấy đau đớn còn cỏ chỗ nào không thoải mái hay không?”

Nam nhân nói như cố hết sức, thanh âm khàn đặc cực kì khó nghe,

“Mắt, nhìn lâu sẽ thấy mờ.”

”Thanh Dương Tử nói, độc dư trong cơ thể của ngươi cần một ít thời gian nữa mới có thể loại bỏ hết, sau khi tỉnh dậy thường sẽ có phản ứng như vậy, lâu lâu sẽ có thể bị đau đầu, cho dù không nhìn thấy gì cũng là bình thường, ngươi không cần sợ hãi.”

Hắn muốn nói hắn không có sợ hại, hắn đường đường là... Hắn chưa từng có loại cảm xúc này, cho dù bị nhiều người vây giết, cho dù từng đối mặt với cái chết hắn cũng chưa từng sợ hãi.

https://thuviensach.vn

Nhưng khi có một nữ đại phu nhỏ nhẹ nói với hắn rằng hắn không cần sợ. Trong lòng thật sự rối rắm không biết phản bác như thế nào.

”Bây giờ ngươi chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng, sau này mỗi bữa cơm sẽ có người đưa đồ ăn đến, đưa bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không thể ăn nhiều, cũng không được chừa lại, nhớ không?”

Nam nhân khẽ gật đầu.

”Mấy ngày nay ngươi phải nằm cố định trên giường, không được phép cử động mạnh, nếu như vết thương bị rách ra, người chịu thiệt chính là ngươi.”

Nam nhân lại gật đầu.

Trang Thư Tình rất vừa lòng, nàng rất thích những bệnh nhân biết nghe lời.

”Hạ Mạn, hôm nay tiếp tục truyền cho hắn hai bình máu, lượng nước muối vẫn giống như trước, còn nữa, mệnh vết thương của hắn cũng nên thay thuốc.”

”Vâng, tiểu thư.”

Trang Thư Tình đang định đứng dậy rời đi, vừa quay đầu lại liền thấy Trình Kha không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau nàng, vểnh tai lên nghe vô cùng nghiêm cẩn.

Bị phát hiện hắn cũng không hề ngượng ngùng, trên thực tế, bây giờ

hắn đang tính toán có nên phản bội sư môn đầu nhập Trang tiểu thư.

Vội vàng trở về nhà, vừa mới tiến vào cửa, Niệm Niệm không tiết từ

đâu xuất hiện, nhắm thẳng về phía Trang Thư Tình nhảy lên. Trang Thư

Tình bị tập kích bất ngờ, phải lùi về sau một bước, được người đỡ lấy thắt https://thuviensach.vn

lưng mới có thể ôm được tiểu gia hỏa, nếu không cái mông có lẽ sẽ tiếp xúc với đất.

”Sao lớn nhanh như vậy? Niệm Niệm, ngươi ăn cái gì?”

Trước kia nó còn nhỏ, một bàn tay đã ôm không nổi, bây giờ lại lớn như vậy, ôm có chút cố sức.

”Ngao ô!”

”Lúc đi theo ta chỉ biết kén chọn, trở về tộc rồi thì cái gì cũng phải ăn.”

Nhưng mà cũng may là Niệm Niệm trở về tộc, nếu mỗi ngày đều đi theo nàng, một con sói cũng trở thành chó nuôi trong nhà, tuy rằng khả ái, nhưng về sau nó lớn lên mất đi dã tính, so với chó mèo cũng không có gì khác nhau.

”Ngao ô!”

”Có mang lễ vật cho ta? Cái gì vậy/”

Niệm Niệm giống như cũng biết bây giờ nó đã lớn, từ trên người nàng nhảy xuống, cắn váy của nàng muốn nàng đi theo.

Lão gia tử cũng đi đến xem, “Nó mang cái này chạy tới chạy lui mấy lần, ai cũng không cho đụng vào, tới gần cũng không được, thật là hung dữ, đây là con sói nhỏ lúc trước con mang đến kinh thành đây sao?”

”Chính là nó.” Trang Thư Tình vào nhà, nhìn cái gói được bao cẩn thận đặt trên bàn, sói cũng biết gói đồ? Muốn thành tinh rồi sao?

”Ngao ô!”

https://thuviensach.vn

”Biết biết, lập tức liền mở ra.” Sờ sờ đầu nó, Trang Thư Tình hoàn toàn như không cảm giác được ánh mắt ngạc nhiên của ngoại tổ phụ.

Lão gia tử quả thật có chút kinh ngạc, lấn trước trạng thái thần kinh hắn vẫn suy yếu, chỉ thấy là sói con, cũng không chú ý tới giữa hai người có trao đổi, hôm nay mới nhìn thấy được, chắc là vì chuyện này nên cháu gái hắn mới bị đồn là phù thủy.

Bao vải được gói cũng không chặt, dễ dàng liền mở ra được, bên trong có cả đống dược liệu khác nhau nhưng tất cả đều bị dính bùn, bùn đất đã khô lại, nhìn ra được không phải chỉ tìm trong một ngày.

Niệm Niệm nhảy đến bên bàn cắn quyền sách mang tới, dùng chân trước chỉ chỉ một trang trong đó cho Trang Thư Tình xem.

Đây là một phần tư liệu và tranh vẽ giải thích về một dược liệu rất quý, rất nhiều trong số đó cực kỳ trân quý, có mấy thứ lại còn là dược liệu quý giá thế gian hiếm thấy, một cây thuốc trong đó hoàn toàn giống như

hình ảnh được vẽ trong sách.

Trang Thư Tình ôm nó lên đùi, giống như mọi lần giúp đó xoa lông,

“Vì vậy máy ngày nay đều vì tìm dược liệu cho ta mà chậm trễ đến đây?”

”Ngao ô.”

”Đi với hổ con sao? Sao nó không cùng đến?”

”Ngao ô.”

”Hồ nháo.” Trang Thư Tình tức giận đứng lên, “Chỉ Cố, chàng cho người đến khe núi nửa dặm ngoài thành tìm hổ con đi, Niệm Niệm bắt nạt nó, để hổ con ở lại trong coi mấy thứ, thời gian đã qua lâu như vậy, à đúng rồi, để nhường tiểu lão hổ gặp qua người đi.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm ra ngoài phân phó Trần Nguyên một tiếng, Trần Nguyên tự mình dẫn người đi.

Trên bàn có ba túi vải, tất cả bên trong hầu như đều là dược liệu, hơn nữa được bảo quản rất kĩ lưỡng, không chừng tuổi thọ rất cao.

”Thanh Dương Tử mà biết nhất định sẽ cầu xin ta đưa cho hắn.”

”Ta không có lấy hết, Trang tiểu thư, ngài chia cho ta một chút là đủ

rồi.” Thanh âm đáng thương tội nghiệp từ ngoài cửa truyền vào, ánh mắt cũng đáng thương đến không chịu được kia không phải là Thanh Dương Tử

thì còn là ai

”Ngươi thật đúng là, vừa mới nhắc tới lâp tức liền có mặt.” Trang Thư

Tình bật cười, “Yên tâm, có phần của ngươi.”

Trần Nguyên sau đó lại mang về thêm ba túi, cùng với một con hổ, nó đả lớn hơn lúc trước rất nhiều, toàn thân đều màu vàng, thì ra nó chính là kim hổ quý hiếm.

Đây vẫn là lần đầu tiên Trang Thư Tình thấy bộ dáng da lông hoàn chỉnh của nó.

Kim hổ ngao ô một tiếng rồi lập tức nhào tới, nếu không phai Bạch Chiêm chặn được nó, Trang Thư Tình sẽ không có khả năng đón được tiễu gia hỏa này.

”Tốt tốt, ta thấy được ngươi cũng rất vui vẻ, đến, để ta xem vết thương lúc trước của ngươi.”

Lúc trước Trang Thư Tình còn lo lắng lông của hổ con sẽ không thể

mọc dài ra, mất uy phong không nói, nếu động vật không có lớp da dày bảo vệ trong mùa đông có thể sẽ chết vì rét, nàng vốn định trước mùa đông sẽ

https://thuviensach.vn

lên núi một chuyến, nếu đúng như nàng lo lắng, vậy nàng sẽ mang nó về

đây để tránh qua mùa đông.

Cũng may lo lắng của nàng chỉ là dư thừa.

”Hổ và sói là bằng hữu của nhau, nói ra ai có thể tin?” Lão gia tử nhìn nhìn hai con thú lắc đầu không thôi, cháu gái của hắn thật khiến hắn mở

mang kiến thức.

Trang Thư Tình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng mà cả hai đều là nàng cứu về, nàng tất nhiên không hy vọng chúng nó đấu đến ngươi chết ta sống.

”Trần Nguyên, ngươi cứ như vậy mang kim hổ trở về?”

Trần Nguyên cười lắc đầu, “Ta không mang nó theo, ta cứ tưởng lúc cầm đồ đi nó sẽ trở về núi, không nghĩ là về đến cửa lại nhìn thấy nó, nhưng mà là ở trên nóc nhà.”

”Ngao ô!”

Trang Thư Tình sửng sốt, chợt cười mị mắt, “Đúng, đúng, đúng, ngươi thông minh nhất.”

Sau đó nàng giải thích cho mọi người trong phòng, “Niệm Niệm nói nó biết một lối đi vào thành mà không bị người phát hiện, lúc trước nó đi lên núi nhiều lần nên có nhiều kinh nghiệm.”

Bạch Chiêm vẫn không nói chuyện lại đột nhiên mở miệng, “Nói nó nang theo Trần Nguyên đi một chuyến xem thử.”

Trang Thư Tình ngừng cười, “Có gì không ổn sao?”

”Nhìn xem thử là nơi như thế nào.”

https://thuviensach.vn

Trần Nguyên bước lên giải thích giúp công tử nhà mình: “Nếu người cũng có thể giống Niệm Niệm tự do ra vào, mà chúng ta khi ấy nếu có chút sơ sót, như vậy sẽ có rất nhiều nguy hiểm.”

Cho nên kỳ thực Hội Nguyên Phủ hoàn toàn nằm trong vùng khống chế của Chỉ Cố đi, nghĩ đến chủ phủ của Hội Nguyên Phủ, Trang Thư Tỉnh nhất thời cảm thấy hắn có chút đáng thương.

”Niệm Niệm, nghe được sao? Hiện tại đi đi.”

”Ngao ô.” Niệm Niệm chạy ra bên bên ngoài vài bước, nhìn thấy Trần Nguyên theo kịp mới thả người nhảy lên nóc nhà, Trần Nguyên cũng phi thân đi lên.

Lão gia tử giống như không có nghe thấy lời bọn họ vừa nói, chỉ có chút thú vị nhìn kim hổ vẫn đang làm nũng với Tình nha đầu, “Chúng nó có thể nghe hiểu tiếng người sao?”

”Những người khác thì con không xác định, nhưng có đối khi cảm thấy chúng nó có thể nghe hiểu được, có đôi khi lại cảm thấy chúng nó căn bản không để ý tới, nhưng khi con nói thì chúng nó rất nhanh đáp lại.”

Cho nên ngươi là phù thủy, những người khác không phải.

Lão gia tử có chút tin tưởng lời đồn này, Tình nha đầu mười mấy năm trước sống như thế nào hắn không nói có thể biết được nhất thanh nhị sở, nhưng cũng có thể biết được bảy tám phần,,Đổng Minh Húc về vấn đề này không dấu diếm hắn.

Hàn tiểu tử từ khi còn nhỏ có thể thấy được là trí tuệ bất đồng, nhưng Tình nha đầu trước mười bốn tuổi cũng không xuất sắc, một thân y thuật của nàng giống như trong một đêm liền có được, còn có thể khiến sói và hổ, hai mãnh thú hung ác nghe lời nàng, như vậy cũng chỉ có phù thủy mới làm được.

https://thuviensach.vn

Huống chi...

Nghĩ đến lời đồn mấy ngày nay hắn nghe được, người Hội Nguyên Phủ đối với nàng luôn có một loại bảo hộ, người bình thường không có khả

năng này.

Sau khi thân thể lão gia tử tốt lên hắn đã đọc qua rất nhiều sách, tuy trong sách rất ít ghi về phù thủy, nhưng mỗi một điểm lại giống với Tình nha đầu.

Trong lịch sử từng xuất hiện một vị nữ phù thủy, cũng giống như Tình nha đầu có thể khiến người đang cận kề cái chết sống lại, bách thú có thể

nghe theo lệnh nàng, hơn nữa, người người đều ủng hộ.

Chỉ là kết cục của vị nữ phù thủy kia không hề tốt đẹp, điều này cũng khiến cho hắn lo lắng.

Hoàng thượng hiện tại như không hề kiêng kị lời đồn này, nhưng chuyện như vậy hoàng thượng không có khả năng đảo mắt liền quền, khiến một vị hoàng đế chú ý cũng không phải chuyện tốt.

Nếu như có một ngày Bạch Chiêm không còn che trở Tình nha đầu, hắn không dám tưởng tượng Tình nha đầu sẽ như thế nào nữa.

Đổng gia đã không có năng lực có thể bảo vệ nàng.

Nhưng khả năng này của Tình nha đầu không chỉ khiến hoàng gia cố

kị, cũng có rất nhiều người muốn lợi dụng nàng để bản thân có thể sở dụng, dã tâm của con người, từ trước đến này cũng không hề nhỏ.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 138: Lời Ước Định

Lo lắng của lão gia tử đặt ở bất kì thời điểm nào cũng không dư thừa.

Nhưng hắn lại đánh giá sai tầm quan trọng của Trang Thư Tình trong lòng Bạch Chiêm, cũng không biết Bạch Chiêm vì muốn Thư Tình có một cuộc sống an ổn tùy ý tự do khắp thiên địa đã tốn bao nhiêu tâm tư.

Hắn vô thanh vô thức dệt một tấm lưới lớn, nhốt Thư Tình vào trong đó, cũng đồng thời bảo vệ an toàn của nàng, tấm lưới này rất lớn, tùy ý Trang Thư Tình có thể vùng vẫy trong đó, ngay cả chính nàng cũng không biết bản thân mình đã sớm bị nhốt lại

Hoặc có lẽ Trang Thư Tình cũng đã sớm biết, chỉ là nàng ngầm duy trì hết thảy những chuyện Bạch Chiêm đang làm.

Vừa mới vào phòng bệnh, Liễu Tri Quỳnh đã đuổi theo sau, “Sư phụ, Lưu thiếu phu nhân tới.”

Trang Thư Tình kinh ngạc hỏi, “Một mình nàng?”

”Đứa nhỏ cũng tới.”

”Ngươi đi đón tiếp nàng trước, ta lập tức sẽ đến.”

Liễu Tri Quỳnh đáp ứng rời đi.

Trang Thư Tình ngồi xuống bên giường bệnh, hỏi, “Mắt đã tốt hơn chưa?”

https://thuviensach.vn

”Đã thấy rõ một chút.” Nam nhân trên giường đăm đăm nhìn vị nữ đại phu trước mắt hắn, cho dù bị hắn nhìn chăm chút, nàng cũng không chút nào tránh né, không hề giống bất kì nữ nhân nào hắn đã từng gặp qua, trên người nàng không có sự yếu đuối của nữ nhân, bề ngoài không chỉ không kém, ngay cả trong xương cũng không hề có loại nhược khí này.

”Trang đại phu người không lo lắng sẽ cứu về một người mang đến nguy hiểm cho ngài sao?”

”Nơi này là Hội Nguyên Phủ, không phải Cúc quốc.” Ra hiệu cho hắn vươn cổ tay ra, Trang Thư Tình thản nhiên nói.

Sắc mặt Nguyễn Anh, Nguyễn Ngạn đột nhiên thay đổi, thân phận của công tử...

Nhưng nam nhân đang bị nắm mạch trên mặt lại không có một tia biến hóa, hắn biết thân thế của mình không thể giấu được nam nhân bên người Trang đại phu.

”Tên của ta là Ngột Đê.”

Trang Thư Tình khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, “Năng lực khôi phục của ngươi không sai, bắt đầu từ hôm nay đã có thể ăn cơm bình thường, lúc trước ngươi bị thương chủ yếu là mất máu quá nhiều, ta sẽ cho người chuẩn bị thực đơn bỏ máu cho ngươi, Lâm Trân, ngươi mang vài người đến đổi thuốc cho hắn.”

”Vâng.”

Trang Thư Tình đứng dậy, “Ngươi la ai cũng không liên quan gì đến ta, hiện tại ngươi chỉ là bệnh nhân của ta, nếu có thời gian suy nghĩ những chuyện lung tung không bằng ngẫm xem có thể lấy thứ gì để trả tiền chữa bệnh đi, lúc trước vì giữ mạng của ngươi Thanh Dương Tử đã tốn không ít https://thuviensach.vn

dược tốt. Chờ hắn đến đòi, các ngươi lại không có bạc trả tiền thuốc, các ngươi chắc chắn sẽ phải đi nhặt thi thể về cho hắn.”

Ngột đê “...”

Bọn họ một đường đến đây chạy trốn trối chết, sao còn nghĩ đến chuyện cầm tiền theo.

Trang Thư Tình cũng không quản hắn, kiểm tra xong liền rời đi.

Liễu Tri Quỳnh vốn là tiểu thư Liễu gia, ở trước mặt một đám phu nhân, tiểu thư của Hội Nguyên Phủ cũng có tư cách ngồi xuống nói chuyện.

Lưu thiếu phu nhân tất nhiên là không dám để nàng mời trà, đứng dậy tiếp nhận ly trà nàng đưa đến.

Liễu Tri Quỳnh lại không để ý những chuyện này, cười híp mắt ôm lấy đứa trẻ trong ta bà vú, “Thân thể tiểu công tử có tốt không?”

”Nhờ phúc của Trang đại phu, Ân Nhi hết thảy đều tốt.”

Ân nhi!

Liễu Tri Quỳnh hơi cân nhắc cái tên này trong lòng, thấy nàng ấy nhớ

ân sư phụ như vậy, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui mừng, ý cười trên mặt nhiều hơn hai phần.

”Thiếu phu nhân mang theo tiểu công tử đến y quán, ta không tránh khỏi có chút nghĩ nhiều, thiếu phu nhân chớ trách... Sư phụ.” Liễu Tri Quỳnh vội đứng lên.

Trang Thư Tình cười cười, ý bảo nàng đi làm việc của mình, “Thiếu phu nhân hôm nay sao lại có thời gian đến y quán? Tiểu công tử có tốt không?”

https://thuviensach.vn

Thấy nàng cũng hỏi câu này, Dương thị nhịn không được lộ ra mềm mại ý cười, “Ân Nhi tốt lắm, Trang đại phu cũng không cần gọi ta thiếu phu nhân gì đó, khuê danh của ta là Trầm Hương, ngài gọi ta một tiếng Trầm Hương ta cũng rất vui rồi.”

”Trầm Hương, người cũng như tên, tên hay.” Trang Thư Tình cùng nàng ngồi bên ghế, “Vậy Trầm Hương cũng gọi ta Thư Tình là được.”

”Cuối cùng cũng chờ được lời này của Trang đại phu.” Dương Trầm Hương cúi đầu cười nhẹ, nhất cử nhất động đều đẹp như họa, cũng nữ cổ

đại cũng không hơn gì thế.

”Nữ tử xuất giá không dễ về nhà mẹ đẻ, ta cũng không có nơi khác để

đi, đành đến nơi này của Thư Tình muội, công công muốn giao hảo với vị

công tử kia, chỉ là không thể tiến vào phủ nên ước gì ta có thể đặt lên giao tình với muội, biết ta đến đây cũng không nói hai lời liền đồng ý.”

Dương Trầm Hương nói xong liền trầm mặc một lát rồi nói, “Thư

Tình muội có thể không biết, phu quân nhà ta đã xuất chinh theo Từ tướng quân.”

Trang Thư Tình kinh ngạc, “Ta cho rằng lưu công tử là văn nhân.”

”Hắn quả thật là văn nhân, hơn nưa còn có một chức quan không lớn không nhỏ, việc này vốn cũng không tới phiên hắn đi, chỉ là hắn chủ động muốn đi, hắn muốn lập công nới chiến trường để có thể che trở tốt cho mẫu tử chúng ta.”

Dương Thị vẫn như trước cười đến dịu dàng, chỉ là giữa mi gian lại nhiễm vẻ sầu bi,“Từ tướng quân tuy từng có oai danh bách chiến bách thắng, chỉ là ta vẫn thấy lo lắng.”

Cho nên nàng mới tới nơi này giải sầu, Trang Thư Tình lý giải gật đầu, mỗi ngày nghẹ một bụng khí trong Lưu gia đúng là rất khó chịu, “Nếu https://thuviensach.vn

ngươi nguyện ý, cứ việc đến đây tìm ta, chỉ cần ngươi không ghét bỏ nơi này khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc là được.”

”Ta còn ước gì toàn thân mình đều có thể lây dính vị thuốc, ngửi thấy hương vị này, lòng ta liền an ổn.”

Người đến y quán càng ngày càng nhiều, trừ Trầm Hương năm ngày ba bữa đến, Tô Vi cũng sẽ thường đến đây ngồi mấy canh giờ, bằng không thì cũng ngoan ngoãn đi theo Trang Thư Tình, lời cũng không nói gì nhiều.

Trang Thư Tình rất thích nàng.

Một nữ tử trí tuệ lại an tĩnh như vậy sẽ rất xứng với Thư Hàn, nếu trong nhà có một người tâm kế còn nhiều hơn cả tóc, khắp nơi gây chuyện thị phi, không nói nàng sẽ chịu không nổi, Thư Hàn có thích thì Chỉ Cố vẫn sẽ là người phát tác đầu tiên.

Vì thế ngày Tô phu nhân đến đây, Trang Thư Tình mời một mình nàng vào nhã gian.

Nàng cũng không quanh co lòng vòng nói ra: “Tỷ đệ chúng ta phải giữ

đạo hiếu gần một năm nữa, trong lúc này sẽ không thể đàm hôn luận gả, chỉ

là Tô gia nhị tiểu thư thật sự đáng yêu, không định xuống sợ rằng sẽ bị nhà khác đoạt đi, ta làm tỷ tỷ chỉ có thể hỏi phu nhân một chút, không biết Tô phu nhân có vừa ý vị đệ đệ này của ta?”

Vừa ý, đương nhiên là vừa ý, nếu nàng chướng mắt Thư Hàn thì chắc chắn sẽ không để Tô Vi thường xuyên tới nơi này kiếm được hảo cảm từ

Trang Thư Tình.

Tô phu nhân vui mừng vô cùng, nếu lúc đó không có lão gia một mực ngăn cản, nàng đã sớm nói rõ với Trang Thư Tình, rất nhiều gia đình ở Hội Nguyên Phủ đã sớm rục rịch, Tô gia tuy chiếm được tiên cơ, nhưng lấy tính https://thuviensach.vn

tình của Trang Thư Tình, Tô gia nhị cô nương cũng không nhất định có thể

vào được mắt nàng.

”Thư Hàn đương nhiên vô cùng tốt, lão gia thường hay sói mói người như vậy cũng khen Thư Hàn không dứt miệng, Thư Hàn tài hoa như vậy, về

sau nhất định là tiền đồ vô lượng, chỉ là... Nghe nói Đổng gia nhị lão hiện đang ở Hội Nguyên Phủ, việc hôn nhân của Thư Hàn không biết nhị vị lạo gia có an bày khác hay không?”

Trang Thư Tình mỉm cười lắc đầu, “Chuyện của tỷ đệ chúng ta ngoại tổ phụ sẽ không can thiệp, lại nói Tô gia cô nương nhà ai cũng tranh nhau để có được giai nhân, Thư Hàn bất quá là gần quan được ban lộc.”

Lời này nói ra, là phụ mẫu của ai cũng đều vui mừng, Tô phu nhân tươi cười từ trong đáy lòng, “Tâm ý của ta, ta nghĩ Trang đại phu đã sớm nhìn ra được, ta và lão gia có hai nữ một tử, trưởng nữ đã đính hôn, người này ta cũng phải chọn hồi lâu mới được, gia đình dòng dõi thư hương, không tính là đại phú đại quý nhưng có gia phong nề nếp, tác phong chính phái, gả qua đó ngày sau cũng không khó chịu, về phần Vi Nhi...”

Tô phu nhân thở dài, “Nàng không thể so với trưởng tỷ, Nhã nhi tuy rằng cũng biết chữ, nhưng nàng an phận, tuổi lớn chút liền để xuống sách vở học tập chưởng gia, chờ tuổi vừa đến liền lập gia đình, nhưng Vi Nhi lại không như vậy, tuy rằng ta nói gì nàng cũng đều nghe, nhưng trong ánh mắt của nàng lại không tiếp thu lấy điều đó, lớn hơn một chút còn không biết sẽ

như thế nào, có đôi khi ta không biết dung túng để nàng đọc nhiều sách như

vậy có phải sai rồi hay không.”

”Nói lời này với ta, ngài sẽ không sợ ta hối hận sao?”

”Sợ, sao lại có thể không sợ?” Tô phu nhân lại thở dài một tiếng, “Kết thân, cũng là giao hảo giữa hai nhà, không phải kết thù, có chút lời nói ra so với giấu đi tốt hơn nhiều, mặc kệ là như thế nào, người chịu thiệt luôn là nữ

https://thuviensach.vn

tử, hiện tại Vi Nhi vô cùng sùng bái đại phu, nói ra ba câu thì trong đó đã có hai câu về ngươi, người có thể khiến nàng tâm phục không nhiều, ta cũng muốn nàng và Thư hàn có thể gặp mặt vài lần, Thư Hàn rất bản lĩnh, ta thấy nàng đối với Thư Hàn cũng có vài phần không giống với người khác, ta thật sự không tìm được người nào thích hợp hơn Thư hHàn, Trang đại yên tâm, Vi Nhi so với những nữ tử bình thường khác thì gan của nàng lớn hơn nhiều lắm, ý tưởng của nàng cũng có rất nhiều, nhưng chung quanh nàng đều là người có quy củ, cho dù muốn vượt qua cũng không thể quá mức.”

Trang Thư Tình biết Tô phu nhân đối với nàng và Thư hàn cũng có chút tính kế, chỉ là đối với một người mẹ yêu thương nữ nhi của mình thì tính kế như vậy cũng không phải là chuyện quá đáng, nàng cũng không trách móc gì, nếu như mẫu thân còn tại thế, nàng chắc chắn cũng sẽ như

thế.

”Tô phu nhân kỳ thực không cần lo lắng nhiều như thế, nhị tiểu thư là một cô nương thông minh, cho dù về sau người nàng ấy gả cho là ai, nàng đều có thể sống được rất tốt, sẽ không để chính mình chịu thiệt, nếu như

đọc sách có thể thay đổi cách suy nghĩ cổ hủ, khiến bản thân sống tốt hơn, thì đọc bao nhiêu cũng không đủ.”

”Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nghĩ giống như trang đại phu vậy, rất nhiều nam nhân đều hi vọng nữ nhân có thể vụng về một chút, dễ lừa một chút, chỉ cần sanh con dưỡng cái cho hắn, đồng thời chăm sóc tốt cho lão nhân trong nhà là đủ rồi, ta vẫn luôn lo lắng không biết người như thế nào mới có thể bao dung được người có tính tình giống như

Vi Nhi, cho đến khi biết được đại phu, ta mới khẩn cấp như vậy muốn việc hôn nhân này có thể thành công.”

”Ý của Tô phu nhân ta đã biết, sau khi trở về ta sẽ báo cho ngoại tổ

phụ, việc này trước hết ta với ngài định với nhau như vậy, sau đó chờ khi tang kỳ của tỷ đệ chúng ta kết thúc rồi lại nói, có được không?”

https://thuviensach.vn

”Chữ hiếu luôn phải đặt lên trên hàng đầu, Trang đại phu làm vậy là đương nhiên.” Chuyện trông ngóng bấy lâu rốt cuộc đã thành, trong lòng Tô phu nhân vô cùng vui vẻ, “Đổng lão gia tử là trưởng, ngày khác ta và lão gia cũng phải đến bái phỏng, còn phải nhờ Thư Tình chuyển lời.”

”Nhất định.”

Sau khi trở về, Trang Thư Tình liền đem chuyện này nói với nhị lão.

Lão gia tử nheo mắt lại, “Người muốn kết thân với Tô gia cũng không đến lượt mình, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng lại nhìn trúng Thư Hàn, nếu tính đến chiếm tiện nghi thì vẫn là Hàn tiểu tử, cô nương kia không biết con cảm thấy thế nào?”

”Không sai, không nhiều tâm nhãn, cũng rất dễ thân cận, con cảm thấy rất tốt.” Trang Thư Tình cười khổ, “Nói lời này không sợ ngoại tổ phụ chê cười, con cũng sợ Thư Hàn đón dâu về sau lại không hiền, châm ngòi sinh sự, khiến con và Thư Hàn hai người dần xa lạ, những điểm khác của Tô Vi không nói, riêng điểm này thì không cần lo lắng.”

Lao phu nhân gật đầu phụ họ, “Con lo lắng không phải không có lý, những cô nương trong đại gia tộc từ lúc mười tuổi đã bắt đầu học chưởng gia, những thủ đoạn tranh đấu cũng phải học tất cả, tâm nhãn so với người trong gia đình bình thường khác đều rất lớn, cô nương như vậy Đổng gia cũng không thiếu, ta biết đứa bé đó, ngày đó ta cũng thấy được Tô Vi, cũng nhìn ra được là người biết bổn phận quy củ.”

”Cô nương từ Tô gia giáo dưỡng sao có thể kém được.” Lão gia tử

nâng chung trà lên uống một ngụm, “Hôn sự Hàn tiểu tử con quyết định như vậy là tốt rồi, Tô gia không sai.”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 139: Tìm Nơi Nương Tựa

Hai nhà Tô Trang ngày càng lui tới.

Trang Thư Tình cũng không gạt Thư Hàn.

”Tỷ đã nói với sư mẫu của đệ, để Vi Nhi và đệ có cơ hội gặp mặt nhiều hơn, muội ấy còn nhỏ tuổi, vẫn chưa quá thuần thục, đệ muốn một thê tử như thế nào, bây giờ bồi dưỡng vẫn còn kịp, đệ cũng có thể nói cho muội ấy biết ý tưởng trong lòng đệ như thế nào, chỉ cần trong lòng muội ấy có đệ, muội ấy sẽ dần thay đổi, muốn cùng một người sống qua cả đời, tất nhiên càng tâm đầu ý hợp càng tốt.”

Trang Thư Hàn vẫn luôn coi lời của tỷ tỷ như thánh chỉ, mỗi lời hắn đều nhớ kĩ, thái độ đối với Tô Vi cũng không còn giống như lúc trước.

Tô Vi là một tiểu cô nương thông minh, cho dù cha mẹ vẫn chưa nói rõ với nàng, nàng cũng biết tin tức về hôn nhân của mình, tâm tư đặt trên người Thư Hàn cũng càng nhiều thêm một phần mong đợi.

Người chính là như thế, sau khi ngươi đã mang theo một tâm tư khác đi để ý một người, chỉ cần người kia không quá kém cỏi, như vậy bản thân sẽ càng để người kia vào trong lòng, huống chi sự ưu tú của Trang Thư Hàn ít người có cùng chung lứa tuổi có thể sánh bằng.

Tô phu nhân âm thầm quan sát, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng.

https://thuviensach.vn

Có tình cảm thanh mai trúc mã, sau này kết hôn cũng sống được rất tốt.

Khi đến đầu năm, trong lòng ta thầm nghĩ lại một năm mới đã bắt đầu, nhưng vừa đến cuối năm ta lại ngỡ như vừa qua mấy tháng, không biết có phải do năm nay bộn bề nhiều việc nên cảm thấy thời gian qua nhanh rất nhiều.

Đảo mắt một cái, đã lại là tháng mười một.

Y phục mùa đông dần được ưa chuộng.

Việc trong y quán vẫn bình thường như trước, nhưng đội ngũ Trang Thư Tình dạy học lại tăng thêm một người.

Trình Kha từ lúc vô ý nghe được Từ Giai Oánh nói vừa được tự tay phẫu thuật ba cỗ thi thể.

Hắn vốn không phải người giữ nhiều quy củ, hắn nguyện ý mỗi ngày đến y quán chẩn bệnh vốn là vì hướng đến y thuật của Trang Thư Tình, khi biết sẽ có dạy giải phẫu, mắt lạnh của Bạch Chiêm cũng không thể ngăn được bước chân hắn.

Trang Thư Tình cũng không e ngại người khác có thể học tập được y thuật của nàng, nàng ném cho hắn một câu 'Chỉ cần ngươi không sợ thì cứ

việc học', hắn lập tức liền theo học.

Khi nhìn thấy Trang đại phu lưu loát giải phẫu xong một cỗ thi thể.

Trình Kha lâm vào yên lặng, hôm sau cũng không tới y quán.

Nhưng ngày mốt hắn vẫn có mặt đúng giờ.

Chỉ là sắc mặt không tốt lắm.

Từ đó về sau hắn vẫn chưa từng vắng buổi nào

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cũng coi như có hắn tồn tại.

Lại mưa, nhiệt độ cũng thấp hơn rất nhiều.

Thời tiết như thế này khiến thân thể của Trang Thư Tình có chút suy yếu, nếu y quán không có chuyện gì nghiêm trọng thì dứt khoát không qua.

Dù sao y quán cũng gần dây, nếu có chuyện gì cho người đến nhà gọi nàng một tiếng cũng kịp.

Trong phòng rất ấm áp, Trang Thư Tình viết giáo trình để dạy học, Bạch Chiêm cũng tùy tay cầm quyển sách đọc, tuy không nói lời nào nhưng lại có cảm giác yên ổn.

Nam Châu nhẹ chân bước vào bẩm báo, “Tiểu thư, Chu Thất truyền lời nói ngoài cửa có người đến cầu kiến, gọi là Cao tử Lâm, đến từ Lãnh Sơn huyện.”

Cao Tử Lâm? Cao đại phu? Trang Thư Tình vội buông bút đứng dậy,

“Ta đến nghênh đón.”

Bạch Chiêm chỉ khoác thêm cho nàng một kiện áo choàng cũng không cùng đi ra ngoài.

Cao Tử Lâm đang ngồi trong đại sảnh.

Thủ hạ của Bạch Chiêm đối với quá khứ của Trang Thư Tình đều vô cùng rõ ràng, vì vậy Cao tử Lâm người này Chu Thất cũng biết đến, sau khi biết tên của hắn liền mời người vào phủ không để khách nhân đứng bên ngoài chịu lạnh.

Trong lòng Cao Tử Lâm có chút không yên.

Hắn theo địa chỉ Trang Thư Tình lưu lại tìm đến, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, một tiểu cô nương đã từng chật vật như vậy chỉ trong vài năm https://thuviensach.vn

ngắn ngủi liền có thể thay đổi lớn như thế.

Tòa nhà như vậy, ở Hội Nguyên Phủ sợ là cũng phải ngàn lượng.

Hắn có chút hối hận bản thân lỗ mãng.

Tiếng bước chân vang lên, Cao tử Lâm theo bản năng ngẩng đầu.

Chu Thất lập tức ra đỡ người vào, “Tiểu thư.”

Trang Thư Tình khẽ gật đầu với hắn, đi thẳng đến trước mặt Cao Tử

Lâm.”Cao đại phu, đã lâu không gặp, ngài tới Hội Nguyên Phủ đã lâu chưa?”

Cao Tử Lầm nhìn tiểu cô nương trước mắt, vẻ mặt nàng rõ ràng là chân tình thật ý vui mừng, tâm vì nhận hết lạnh nhạt mấy ngày này tất cả

đều biến mắt, biểu tình cũng tự nhiên hơn nhiều, “Hôm nay mới đến.”

”Một mình ngài đến hay là... Aiz, xem ta này, Cao đại phu, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện.”

Tinh thần Cao Tử Lâm có chút uể oải, người nhìn cũng gầy đi rất nhiều, trong lòng cũng biết sợ rằng hắn đã gặp chuyện, Trang Thư Tình vừa nghĩ vừa dẫn người vào phòng.

Nhìn thấy tòa nhà đẹp đẽ tinh xảo, dù là nha hoàn người hầu củng thể

hiện ra một cỗ khí phái khó ai có được. Trong lòng Cao Tử Lâm thầm cảm thán một phen, ngoài miệng cũng không quên trả lời Trang Thư

Tình,“Không chỉ có ta, một nhà già trẻ đều đã tới.”

”Người nhà đại phu hiện đang an trí ở nơi nào?”

”Trong một tiểu điếm, dắt theo mọi người đến nơi này của ngươi cũng không tốt lắm.” Cao Tử Lâm nhìn về phía Trang Thư Tình, “Lúc trước ngươi cho ta địa chỉ, ta nghĩ rằng cả đời này ta sẽ không dùng tới.”

https://thuviensach.vn

”Nhưng bây giờ ta đã tới, dù muốn rời đi cũng không thể rời đi.” Cao Tử Lâm cười khổ, “Ta không có dã tâm gì lớn, mở một y quán, có thể an lành sống qua ngày là tốt rồi, những ngày tháng trước kia quả thật là được như vậy, nhưng là trời không toại lòng người.”

Dẫn người đến phòng chính, nhà hoàn lập tức dâng trà, Trang Thư

Tình liền để người không liên quan lui ra ngoài.

”Có người đến gây phiền toái sao?”

Nhìn hơi nóng bốc ra từ chén trà, Cao tử Lâm vốn tưởng rằng lời này hắn khó có thể nói khỏi miệng nhưng lại rất tự nhiên nói ra, “Ta dưới gối có hai tử một nữ, trưởng nữ năm nay mười bốn, là tuổi chuẩn bị hứa thân, nương của nàng vốn muốn tìm một người trong sạch, hơn nữa đã sớm định được, nhưng không biết lúc nào nàng đã bị em vợ của Huyện lệnh nhìn trúng, nhất định muốn nạp làm thiếp, chưa nói đến Nguyên Nhi sớm đã định được một mối hôn sự, cho dù là không có, ta làm sao có thể để nữ nhi tốt của mình đi làm thiếp người ta, ta nhất nhất cự tuyệt, vì để sắp xếp ổn thỏa, ta cố ý tìm người đến thương lượng, chỉ là không muốn đắc tội với người ta sẽ sinh ra phiền toái.”

”Nguyên tưởng rằng việc này cứ thế mà qua, nhưng chưa đến bao lâu, gia đình vốn muốn cùng Nghiên Nhi đính hôn lại muốn thoái hôn, nói rằng bát tự không hợp, sau đó còn có người đưa quan tài đến Hồi Xuân đường của ta, nói ta chữa bệnh không được khiến người bị chết, người này không biết có phải chết thật hay không, ta căn bản là chưa từng gặp, bọn họ không chút nào che lấp ý đồ của bọn họ, nói rõ ta chỉ cần đồng ý đưa nữ nhi qua, việc này coi như xong.”

”Ta đương nhiên không thể đồng ý, nhưng mà ta cũng không muốn cùng họ đối cứng, mấy năm nay người nhận ân của ta không ít, nhờ mấy người tương trợ giúp ta mang theo môt nhà già trẻ lặng lẽ ly khai Lãnh Sơn huyện, cho dù hắn có biết ta cũng không sợ, Hội Nguyên Phủ không phải https://thuviensach.vn

Lãnh sơn huyện nho nhỏ kia, không phải nơi mặc hắn nắm trong tay, có phải ta đã quá vô dụng hay không?”

”Cao đại phu làm như vậy là đúng, tránh đi mũi nhọn trước mắt, nếu thực liều lĩnh cùng bọn họ đối trọi mới thực sự là kẻ ngu dốt. Bảo trụ người trước mới là kết sách tốt.” Trang Thư Tình suy nghĩ một lát lại hỉ. “Cao đại phu có tính toán gì không? Muốn mở y quán ở Hội Nguyên Phủ hay là...”

”Trước kia ta có chút tiền vốn, Cao gia mấy đời làm đại phu cứ như

vậy truyền thừa xuống y quán, nhưng trước đó không lâu đã dùng một lượng bạc lớn mua một số dược liệu, nhưng vì sợ kinh động đến người khác nên chưa có bán đi, tiền phòng thân còn một chút, nhưng nếu muốn mở y quán ở đây sợ là không đủ.”

Nghĩ đến số tiền chính mình tiêu phí để mở y quán, trong lòng Trang Thư Tình cũng thấy xót, đúng là phải tiêu một số lượng không nhỏ.

Nếu đã không thể mở y quán, vậy...

Trang Thư Tình nghĩ đến y quán của mình đang cần một đại phu điều hành, y thuật của Cao đại phu ở Lãnh Sơn huyện có chút danh khí, nếu có thể lưu người lại y quán của mình...

”Cao đại phu có nguyện ý đến ý quán của ta làm việc hay không?”

”Ta tới tìm ngươi chính là vì việc này.”Cao Tử Lâm cười khổ, trên mặt lộ ra chút quẫn bách, “Một đại gia đình còn phải ăn uống sinh hoạt, cũng không thể không có thu vào, nhưng ta luôn ở tiểu địa phương như Lãnh Sơn huyện, cũng chưa từng làm việc ở y quán khác, không hiểu được quy củm vì vậy mới nghĩ tới nơi này tìm ngươi hỗ trợ giới thiệu một y quán, ngươi ở Hội Nguyên Phủ này đã hơn một năm, dù sao cũng so với người mới như ta, chỉ dùng hai mắt mà nhìn cũng quen thuộc hơn một chút.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình mỉm cười. “Không cần giới thiệu, y quán của ta cũng đang cần một vị đại phu trông coi.”

”Ngươi mở y quán?”

”Đã mở mấy tháng, hay là Cao đại phu chưa nghe thấy lời đồn về ta sao?”

”Tất nhiên là đã nghe, nói ngươi là phù thủy, có thể khiến người khởi tử hồi sinh, ta không tin, nếu ngươi thật sự là phù thủy, thì khi đó cũng không ai có thể khiến ngươi chật vật đến như vậy.”

Trang Thư Tình cũng không muốn giải thích nhiều, cho dù nàng muốn giải thích cũng không giải thích rõ, về sau hắn thấy được cũng sẽ cảm thấy nàng có chút giống như phù thủy trong truyền thuyết.

”Y quán mở trên con đường này, khi nào Cao đại phu sắp xếp được thời gian thì cứ qua nới đó.”

Cao Tử Lầm nhớ lại, sau liền giật mình “Y quán Cùng Tế?”

”Đúng vậy, Cao đại phu có nguyện ý đến?”

”Tất nhiên là cầu còn không được.” Sự tình biến chuyển quá đột ngột, trên mặt Cao tử Lâm lộ ra chút thoải mái, “Ai làm ông chủ cũng không thể

tốt hơn ngươi.”

Lúc trước có ân tình, Trang Thư Tình thật sự sẽ không quá chèn ép hắn, lại nói y quán kia của nàng quả thật cần thêm người, Tình Kha ngày ngày làm việc không đàng hoàng, tâm tư của hắn lúc nào cũng ở trong phòng phẫu thuật, nếu không phải nàng chưa uống trà bái sư của hắn, nàng cơ hồ còn cho rằng hắn là đệ tử của mình.

https://thuviensach.vn

”Nếu đã muốn lưu lại thì cũng không thể ở lại tiểu điếm, Cao đại phu muốn mua nhà ở chỗ nào, hay vẫn là thuê trước? ta biết một vị lái buôn, lúc đó ta mới tới Hội Nguyên Phủ cũng chính là hắn giúp ta tìm phòng ở, sau này cũng có vài phần giao tình, là người phúc hậu, hiện tai tuy rằng hắn không còn làm, nhưng nếu nhờ hắn hỗ trợ một chút hắn tất sẽ không chối từ.”

”Ta đã suy nghĩ kĩ, thuê phòng trọ cũng không phải kế lâu đài, ta tính mua một tòa nhà, nhà như ngươi thì đúng là mua không nổi, bình thường một chút là được, tiền của ta cũng đủ để mua một tòa nhà loại trung, có một cái nhà tâm cũng cảm thấy an ổn.”

”Tốt, vậy ta cho người chuyển lời với hắn.” Trang Thư Tình dừng một chút, “Cao đại phu nếu nghĩ muốn trở về Lãnh Sơn huyện cũng không phải là không thể, ta có thể giúp ngươi.”

”Bị người đồn thành phù thủy cũng có thể bình yên vô sự, ta biết người tất nhiên có khả năng này, nhưng ta không cần.” Trong lòng Cao Tử

Lâm lại nổi lên ý lạnh, “Đại khái là nữa đời trước của ta trôi qua quá mức thuận thuyền xuôi nước, chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình cũng sẽ

gặp phải rủi ro, bởi vì vậy khi chuyện đến ta mới có thể không chịu nổi một kích, mấy năm nay ta giúp bọn họ không ít, về sau khó mà nói được, tạm thời ta không muốn trở về, không muốn nhìn thấy những người đó, nhìn thấy trong lòng liền băng giá, ở bên ngoài thêm nhiều kiến thức cũng tốt.”

Không cần phải hỏi Trang Thư Tình cũng biết hắn đã trải qua chuyện gì, hoạn nạn mới có thể gặp được chân tình, xưa này vẫn luôn là thế.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 140: Người Bạch Gia

Tháng mười một năm nay, hoàng đế không đến Hội Nguyên Phủ.

Hôm nay là ngày giỗ của Bạch mẫu, từ sáng sớm Trang gia đã yên lặng

Bạch Chiêm lặng lẽ ăn một bánh bao chay, vị của nó khác với ngày thường, cái gì cũng không nói, tốc độ ăn cũng chậm hơn lúc trước rất nhiều.

”Hữu Phong, giúp ta đi thăm nương đi.”

”Chỉ cần chàng muốn, ta đương nhiên nguyện ý.” Trang Thư Tình cảm thấy hôm nay bản thân phá lệ mềm lòng, ngay cả ngữ khí cũng vô cùng nhỏ nhẹ.

Thay một thân xiêm y nhạt màu hơn thường ngày, Trang Thư Tình tiếp nhận hương nến, tiền giấy Tuyết ma ma đã chuẩn bị tốt bước lên xe ngựa.

Trần Nguyên yên lặng bỏ lại những thứ hắn đã chuẩn bị, có lẽ nhiều năm về sau cũng không cần hắn phải chuẩn bị những thứ này.

Tuân theo ý nguyện của mẫu thân, Bạch Chiêm an táng Bạch mẫu trong phần mộ tổ tiên của Bạch gia, chỉ là hắn không thích người Bạch gia, tuy rằng làm theo nguyện vọng của mẫu thân, nhưng hắn lại đem phần mộ

tổ tiên khuếch đại hơn rất nhiều, mang mẫu thân an táng rất xa, trái phải là https://thuviensach.vn

mấy gốc cây tùng, trên phần mộ một cọng cỏ dại cũng không có, hiển nhiên là ngày thường đều có người đến chăm sóc.

Trang Thư Tình tiến lên cùng Bạch Chiêm đốt vàng giấy, đi theo Bạch Chiêm cùng nhau báo tế Bạch mẫu.

Nhịp tim của Bạch Chiêm đập có chút nhanh.

Nhìn Trang Thư Tình thuận theo như vậy hắn không khỏi nhớ tới lời nói của mẫu thân trước khi qua đời, “Chiêm Nhi, nương chuyện gì cũng không cầu, chỉ mong con có thể tùy tâm sở dục mà sống giống như hiện tại, về sau nếu có người có thể vào được mắt con, nàng có thể phụng bồi con, dung túng con, có thể hiểu được con, nương trên trời có linh, nhất định sẽ

phù hộ con có thể gặp gỡ được một người như vậy, nếu một ngày kia con thực sự gặp được người đó, hãy mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng, nương dùng mấy tháng hạnh phúc đổi lấy tịch mịch mười mấy năm, nhưng nương vẫn có thể rõ ràng, tư vị có thể cùng người mình yêu thương sống hạnh phúc qua ngày là như thế nào, nương luyến tiếc những ngày tháng như vậy, Chiêm Nhi, con phải sống, so với tất cả mọi người càng tốt hơn.”

Nương, con đã tìm được người này, ngài thấy được không?

Nàng tốt lắm, giống như ngài mong mỏi, nàng so với bất cứ ai đều tốt hơn rất nhiều, cố chấp trong lòng, con cho rằng mình có thể làm vô thanh vô thức, kỳ thực tất cả nàng đều biết.

Nàng dung túng con, thành toàn cố chấp của con, tình nguyện thu liễm cánh chim của mình cũng muốn con có thể yên tâm, nương, ngài cũng biết rồi có phải hay không?

Hiện tại con rất vui vẻ, ngài an tâm.

Bạch Chiêm từ trong lòng lấy ra một phong thư chưa mở ném vào ngọn lửa vẫn đang rực cháy.

https://thuviensach.vn

Đây là do phụ thân viết cho ngài, Đại Chu loạn trong giặc ngoài, trước đó không lâu đã bị thất bại, hiện bây giờ ở biên giới hai nước vẫn đang giao tranh, hắn không thể đến đây thăm ngài, nói con đem phong thư này đưa cho ngài, nương, hắn đang hối hận, ngài có cao hứng hay không?

Con rất cao hứng.

Đốt xong phong thư, Trang Thư Tình an tĩnh đứng cùng hắn, không nói một câu.

Cho đến khi hương nến đã cháy hết, Bạch Chiêm mới cùng Trang Thư

Tình quỳ xuống khấu đầu.

Tuy làm như vậy không hợp với quy cũ.

Nhưng cho dù là người Bạch gia vẫn đang đứng chờ ở đằng xa hay là bất cứ ai cũng không dám nói một lời.

Trang Thư Tình cũng không biết gì quy củ, chỉ cần là trưởng giả nàng đều có thể bái

Người chết là lớn nhất.

Đây là thời điểm duy nhất trong năm người Bạch gia có thể thấy Bạch Chiêm.

Nhưng chỉ có năm nay, bọn họ có thể đứng gần hắn nhất.

Nam nhân tôn quý liên tục cùng Bạch Chiêm đến đây suốt bốn năm nhưng năm nay lại không tới, không có thị vệ ngăn cản bọn họ mới có thể

đứng ở nơi đó không bị xua đuổi

Người Bạch gia biết đó là ai.

https://thuviensach.vn

Lúc đó bọn họ mới biết được, nam nhân cấu kết với Bạch Linh Lung cư nhiên lại là hoàng đế.

Không biết bao nhiêu người đều hối hận đến xanh cả ruột Kỳ thực tại mấy năm trước khi Bạch Linh Lung chết bọn họ đã hối hận, Bạch Chiêm xuất sắc vô cùng rõ ràng, người đi theo hắn càng ngày càng nhiều, những người vốn dùng khóe mắt để nhìn mẫu tử bọn họ đột nhiên phát hiện ưu thế của bọn họ sớm đã không thể ngẩng đầu lên được, bạch Chiêm đã sớm bỏ bọn họ qua sau đầu.

Chờ đến khi bọn họ phản ứng kịp muốn hòa dịu chút quan hệ giữa hai bên, ngay cả người bọn họ sớm đã không thấy.

Một mực đợi cho đến hôm nay.

Đã nhiều năm qua bọn họ chưa từng nhìn thấy mẫu tử hai người, cho dù Bạch Linh Lung được an táng trong phần mộ của tổ tiên, bọn họ cũng bị

ngăn trở ở bên ngoài, ai cũng không cho tiếp cận, cho dù là lão nhân trong tộc cũng không thể.

Bạch Linh Lung nuôi lớn được một nhi tử, bất cứ ai cũng không chịu nể mặt, chưa nói đến lão nhân trong tộc, cho dù là hoàng đế cũng khó có thể khiến hắn nở nụ cười.

Sau này nghe nói hắn coi trọng một nữ tử, lại còn là nữ y. Không biết bao nhiêu người âm thầm cười nhạt, nói hắn không có mắt. Nhưng sau này sự thực chứng minh, người không có mắt không phải là Bạch CHiêm mà vẫn luôn là bọn hắn.

Mà hiện tại, bọn họ một mực chờ ở chỗ này cũng là vì muốn nhìn thấy vị Trang đại phu trong truyền thuyết.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm như đem không khí xung quanh Trang đại phu đúc thành tường đồng vách sắt, một bước bọn họ cũng mơ tưởng muốn đến gần.

Hôm nay chính là cơ hội duy nhất.

Chờ đến khi hai người đến gần, ngay cả con mắt cũng không thèm liếc qua nơi này, có người nhịn không được hô lớn, “Trang đại phu, cầu cứu mạng.”

Trang Thư Tình dừng bước lại nhìn về phía người đang nói chuyện,

“Hiện tại ta không phải là đại phu, chỉ là một tiểu bối đến bái tể trưởng bối, y quán của ta không mở ở nơi này.”

”Y quán của ngài chúng ta không vào được. “Người nói chuyện tiến lên vài bước.

Có người muốn ngăn cản, nhưng Trần Nguyên lại không ngăn, Bạch gia là một đám xu lợi, nhưng không phải tất cả mọi người đều như thế, trong lòng lão phu nhân chắc cũng nghĩ như vậy, bằng không sau khi chết cũng sẽ không kiên trì an táng trong phần mộ Bạch gia, chỉ là tính tình công tử quá ác liệt, dung không được nhưng người từng không tốt với lão phu nhân

Để công tử trở về Bạch gia là mơ tưởng, nhưng nếu có thể hồi báo những người đã từng đối tốt với lão phu nhân, lão phu nhân yên nghỉ dưới suối vàng cũng cảm thấy vui mừng.

Bạch Chiêm liếc mắt nhìn Trần Nguyên, ánh mắt lành lạnh, Trần Nguyên tránh đi tầm mắt của công tử nhà hắn, trên lưng thầm đổ mồ hôi.

”Trang đại phu, ngài cưu hài tử của ta đi.”

Trang Thư Tình không muốn đàm luận vấn đề này ở đây, lại nói:

“Ngươi đưa hài tử đến y quán đi.”

https://thuviensach.vn

Nam nhân kia nhìn về phái Bạch Chiêm, trong mắt tràn đầy chần chờ, hắn muốn đưa a, khi nhưng đại phu khác đã không có biện pháp đều ngoài sáng trong tối bảo hắn đưa đến y quán Cùng Tế, hăn cũng đã đến, nhưng cách một con phó đã bị cản lại, mặc hắn nói như thế nào cũng không chịu dàn xếp.

Hắn biết một số việc Bạch gia làm sai, nhưng đứa nhỏ là vô tội.

Trước mắt bao người, Trang Thư Tình nắm lấy tay của Bạch Chiêm, để bàn tay nàng lòng vào lòng bàn tay hắn, hai người mười ngón nắm chặt,

“Đưa đến đi.”

Nghĩ đến ngày hôm này, Trang Thư Tình lại bỏ thêm một câu, “Nếu không muốn chết, ngày mai hãy đưa đến.”

Nam nhân cắn răng gật đầu, nhìn thái độ của Bạch Chiêm, hẳn là đã đồng ý.

Trên đường trở về, Trang Thư Tình dựa vào đầu vai Bạch Chiêm, chơi đùa ngón tay của hắn, “Mặc kệ có phải là người Bạch gia hay không, người có bệnh ta đều sẽ cứu, đại phu không thể chọn bệnh nhân, chàng đừng mất hứng.”

Bạch Chiêm cũng không giải thích, hiện tại hắn kỳ thực không cần Bạch gia thứ kia, mệnh lệnh không được phép để người Bạch gia tới gần đã nhiều năm, khi đó cũng là tuổi trẻ khí thịnh, sau này đã quên mất.

Những thuộc hạ kia của hắn không ngờ lại chấp hành mệnh lệnh của hắn tận tụy cẩn trọng như vậy, ngô, nên trọng thưởng.

”Thật sự mất hứng sao?” Thấy hắn không nói chuyện, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn Bạch Chiêm, cũng không từ trong mắt hắn nhìn được cái gì.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm một lần nữa đem đầu nàng ấn về, hắn cũng tựa đầu nghiêng qua, hai người đầu kề bên đầu, cảm giác dựa vào nhau như vậy khiến hắn vô cùng thỏa mãn.

”Khi nương chết nói rằng bởi vì có ta, cho nên cả đời này nàng cũng không hề hối hận, nàng biết ta không thích người Bạch gia, lo lắng sau khi nàng qua đời sẽ bị người Bạch gia đến gây phiền toái, nói với ta rất nhiều chuyện khi nàng còn ở nhà mẹ đẻ, nàng nói nàng nhớ rõ những người nào đối tốt với nàng, ta sẽ không làm những chuyện khiến cho nàng thương tâm.”

Trang Thư Tình cọ cọ đầu của hắn, khẽ lên tiếng.

Chỉ Cố, rất nhớ mẫu thân của chàng ấy.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 141: Bạch Gia, Bạch Chính Thụ

Sau khi bái tế trở về, Trang Thư Tình cũng không đi đâu cả, chỉ cùng Bạch Chiêm vào trong phòng.

Dựa theo quy củ, buổi trưa cũng phải bái tế thêm một lần nữa, Đổng lão gia tử và Đổng lão phu nhân cũng đều mặc tang phục đi đến, Tô Văn dắt người nhà cùng đến, ở Trang gia đã bày sẵn một bàn thức ăn chay.

Năm ngoái Bạch phủ không chuẩn bị như vậy, tất cả đều do Trang Thư

Tình làm.

Con người có cảm xúc, Chỉ Cố rất mạnh, bất cứ ai cũng không thể phủ

định, nhưng dù hắn có mạnh hơn nữa thì hắn cũng vẫn là người, mà đã là người thì sẽ có thất tình lục dục, sẽ cô đơn tịch mịch, nàng không hi vọng hắn một mình, những người đối tốt với hắn, nàng muốn bọn họ vẫn luôn như vậy quan tâm đến Bạch Chiêm.

Một đám thuộc hạ do Trần Nguyên chỉ huy bị nàng sai bảo làm hết việc này đến việc khác nhưng ai cũng đều cam tâm tình nguyện.

Bạch Chiêm tuy không nói gì nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng mềm mại

Tô Văn cười, nhìn Trang Thư Tình đang bận rộn khắp nơi, chỉ có nàng ở đây thì nam nhân lạnh lùng này mới có thể tỏa ra chút hơi thở nhu hòa.

Thật tốt.

https://thuviensach.vn

Linh Lung cũng nên an tâm.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Trang Thư Tình dùng cơm xong liền cho người đi gọi Thanh Dương Tử chuẩn bị đến y quán, “Chỉ Cố, chàng ở nhà đi.”

”Không cần, muốn tránh cũng phải là bọn họ tránh ta.”

Bọn họ muốn tránh thì cũng phải có cơ hội gặp chàng mới được, Trang Thư Tình bắt đắc dĩ, chỉ đành giống như lúc trước mang theo cái đuôi lớn này.

Y quán vừa mở cửa, người Bạch gia từ lúc y quán vẫn chưa mở đã sớm đứng chờ bên ngoài, sau khi Trang Thư Tình đến bọn họ cũng được đưa vào phòng giải phẫu.

”Trang đại phu đến.” Ngột Đê từ phía sau tiến lên nghênh đón, nam nhân này đã sớm khỏi bệnh nhưng vẫn không chịu rời đi, ăn của nàng, dùng của nàng, ngủ nhà nàng, nhưng dù ngoài sáng trong tối đuổi hắn đi hắn đều làm như không nghe hiểu, nếu không phải bên ngoài trời chuyển lạnh, mắt thấy tuyết sắp rơi, nàng chắc chắn sẽ nhờ Chỉ Cố cho người xách hắn đá ra ngoài.

”Thanh Dương Tử. Nói bọn hắn đi chuyển thi thể giúp ngươi để gán nợ.” Bị lời này nhắc tỉnh, Thanh Dương Tử cuối cùng cũng nhớ đến hình như đúng là có chuyện như vậy, hắn lập tức nghiêm túc gật đầu. Đúng là phải có người đi chuyển, dù sao chuyện như vậy không nhiều người nguyện ý đi làm, người chết dù sao cũng đã chết, nghĩ đến cũng thấy ghê ghê.

Ngột Đê sờ sờ mũi coi như cam chịu.

Ai bảo hiện tại hắn không có chỗ nào để đi chứ? Người của hắn còn chưa liên hệ được, hắn vẫn còn phải ở đây một thời gian nữa.

https://thuviensach.vn

Cũng may Trang đại phu nhân hậu, tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn không thật sự đuổi hắn đi, chuyển thi thể mà thôi, không phải chuyện gì to tát.

Bạch Chính Thụ từ lúc mới đến vẫn nóng lòng đứng ngồi không yên, vừa nghe thấy thanh âm nói chuyện lập tức vội vàng từ phòng phẫu thuật đi đến, tận lực xem nhẹ Bạch Chiêm đứng bên cạnh hướng về phía Trang Thư

Tình nghênh đón. “Trang đại phu, nhi tử đã đưa đến đây.”

Trang Thư Tình khẽ gật đầu với hắn, đi nhanh tiến vào phòng giải phẫu.

Đứa nhỏ khoảng chừng sáu bảy tuổi đang nằm trên bàn mổ, tinh thần rất kém, mặt không còn chút máu, bởi vì đau đớn hành hạ mà môi đều cắn nát, nhưng vẫn chịu đựng không la lớn.

Trang Thư Tình đối với bệnh nhân luôn có tính nhẫn nại rất lớn, huống chi đối phương vẫn là đứa bé, vàng vừa xem mạch vừa ôn nhu hỏi,

“Đau ở chỗ nào?”

Đứa nhỏ luôn là có thể nhận ra được ai đối với chúng chân tâm thật ý.

Thành thật chỉ vào đầu gối bên phải của mình, giọng run run nói, “Nơi này.”

Thu tay lại, Trang Thư Tình cầm kéo cắt ống quần ra.

Từ bắp chân đến đầu gối bị lõ lại một chỗ lớn, máu bầm xung quanh đã thành màu đen, không có dụng cụ nào giúp đỡ, Trang Thư Tình cẩn thận xác nhận chỗ bị thương, xương chân đã bị đứt.

”Nhưng đại phu khác nói như thể nào?”

Bạch Chính Thụ vẫnlo lắng đứng một bên, hắn chỉ sợ nàng nói không trị được, nghe thấy nàng hỏi vội vàng chỉ vào đầu gối và cẳng chân đứa nhỏ

https://thuviensach.vn

nói: “Cái đại phu khác nói xương ở hai vị trí này đã bị gãy, nhưng vì bên trong máu bầm đã tụ đặc lại nên không thể tiến hành bó xương.”

Trang Thư Tình hiểu rõ những đại phu kia băn khoăn cái gì, bọn họ

không dám cắt bỏ máu bầm, sợ sẽ không thể cầm máu được.

Nàng cũng không dám.

Sờ sờ vầng trán đã ướt sũng mồ hôi của đứa nhỏ, Trang Thư Tình hỏi Cao Tử Lâm vừa mới vào phòng, “Cao đại phu có thường bó xương không?”

Cao Tử Lâm khàn khàn trả lời. “Không tính là am hiểu, bình thường miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy sợ là không làm được tốt.”

”Không sao, mỗi đại phu đều có sở trường riêng, Trinh Kha, ở Hội Nguyên Phủ ai am hiểu bó xướng nhất?”

”Trương lão, Trương Cư Bình, ta đây lập tức đi mời hắn đến.”

Có phải hắn đã quên mất hắn là đại phu của y quán Cùng Tế chứ

không phải đệ tử của nàng? Trang Thư Tình lườm hắn một cái, cũng không khách khí,“Đi nhanh một chút.”

”Được.”

Trầm mặc mở hộp dụng cụ ra, Trang Thư Tình tận lực suy nghĩ ngoài giải phẫu còn có thể có phương pháp khác hay không, không phải lúc nào cũng trông cậy vào giải phẫu, nhất là trong tình huống nàng không có nắm chắc.

Có thể cắt một vết thương nhỏ sau đó hút máu ra? Đợi chút, hút máu!

https://thuviensach.vn

Hai mắt Trang Thư Tình lập tức sáng ngời, “Hạ Mạn, ở đây có đỉa không?”

Hạ mạn gật đầu, “Có.”

”Thời tiết hôm nay se lạnh, hẳn là đã đều ngủ đông, cho người đào lớp bùn ẩm ven bờ sông là có thể tìm được, ngươi mang hai người đi lấy một chút về.”

Hạ Mạn còn chưa kịp đáp lời, Ngột Đê đứng ở cửa phòng mổ đột nhiên lên tiếng: “Để Nguyễn Anh hai huynh đệ bọn họ đi, việc này không thể để nữ tử đi làm.”

”Mạng của ngươi là do ta cứu về, là nữ tử, có phải ta cũng nên không cần đụng tay?” Trang Thư Tình không chút khách khí nói về, “Nhưng mà có người cống hiến chút sức cũng tốt.”

Ngột Đê sờ sờ mũi, hắn có nói sai cái gì sao?

Trương Cư Bình rất nhanh liền tới, hắn chính là đại phu lúc trước Bạch gia mời đến.

Trang Thư Tình tiến lên tiếp đón, “Trương đại phu.”

Bản lãnh của Cùng Tế y quán toàn Hội Nguyên Phủ không ai không biết, trong lòng bất cứ ai cũng đều tò mò, nhưng cũng không ai dám tiến đến hỏi, bọn họ không giống Trình Kha, mặt dày không biết xấu hổ, còn kém chút phản bội sư môn bái Trang Thư Tình làm thầy.

Trước tiên quét một vòng bài trí trong phòng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, sau đó Trương Cư Bình mới mở lời nói, “Trang đại phu muốn giải phẫu loại bỏ máu bầm sao?“.

https://thuviensach.vn

”Nếu thật sự không có biện pháp nào không ta cũng chỉ có thể dùng giải phẫu, nhưng trước mắt ta đã có phương pháp khác.” Trang Thư Tình nhìn về phía lão nhân trước mắt, chòm râu của hắn hơi bay bay, “Trương đại phu có nghĩ tới sẽ dùng đỉa?”

”Đỉa? Chuồn chuồn châu chấu?” Trương Cư Bình một khi nghĩ được phương pháp chữa bệnh, ngay cả lòng hiếu kì cũng tận lực ép xuống, “Quả

thật có thể dùng đỉa để thử hút máu bầm ra.”

”Trang đại phu, tìm đến rồi.” Nguyễn Ngạn cầm trong tay một chiếc hộp dính đầy bùn, bên trong còn chen chúc một đống đen tuyền.

Trang Thư Tình vẫn luôn không thích mấy thứ trơn trượt như thế này, cũng không tiến lên tiếp nhận, “Ngươi cầm mấy con đặt lên đùi đứa nhỏ

thử xem.”

Bạch Chính Thụ sợ đứa nhỏ giãy dụa, vội vàng đưa tay che mắt lại không muốn đứa nhỏ chứng kiến.

Đỉa vừa tiếp xúc da thịt lập tức từ trạng thái ngủ đông tỉnh lại, bám chặt lấy chân hút lấy hút để.

”Để nhiều thêm mấy con.”

Nguyên Anh tiến lên hỗ trợ, chỉ trong chốc lát, máu bầm ở cẳng chân và đầu gối đã tiêu đi không ít, đỉa hút máu no tự động rơi xuống, huynh đệ

hai người lại thêm con mới.

”Biện phá này dùng rất tốt.” Nhìn máu bầm chõ gãy xương dần dần tiêu xuống. Trương Cư Bình tiến lên sờ sờ, hắn nối xương vài thập niên, chỉ

cần sờ liền biết phải xử lý nhu thế nào. Chỉ cần có thể loại trừ hết máu bầm, xương liền có thể nối lại được.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình không nói gì. Làm làm việc luôn không dựa vào khuôn mẫu.

”Nghe nói Trang đại phu có một loại thuốc có thể khiến người bệnh không cảm giác được đau đớn, không biết có thể dùng trên người đứa nhỏ

được không, quá trình bó xương sẽ rất đau.”

”Ta không tán thành làm như vậy, thuốc có ba phần độc, có thể không dùng thì tốt nhất không nên dùng.” Trang Thư Tình nhìn về phía đứa nhỏ, mặc dù có đau đến mức nào nhưng vẫn chưa hô lên lớn tiếng, hỏi đứa nhỏ

một câu, “Té bị thương sao không nhanh chóng tìm đại phu, ta nhìn vết thương này sợ là đã hơn bốn ngày. Nếu kéo dài thêm hai ngày nữa chân sẽ

bị phế đi.”

Bạch Chính Thụ trầm mặc, không biết phải trả lời như thế nào.

Trang Thư Tình hiểu rõ, xem ra lại là đại gia tộc không muốn người ngoài đồn đãi.

Chỉ là đáng thương cho đứa nhỏ.

”Con bị hại ngã.” Đứa nhỏ đột nhiên mở miệng, Bạch Chính Thụ kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía nhi tử, mấy ngày nay hắn luôn hỏi con trai vì sao lại bị thương, nhưng đứa nhỏ vẫn cố chấp không nói, bây giờ lại dễ dàng mở lời với người lạ như vậy

”Đệ đệ trèo lên núi giả, nhi tử sợ đệ ấy ngã xuống nên đi gọi đệ ấy, đệ

đệ nói con đi lên thì đệ ấy sẽ đi xuống. Nhưng lúc nhi tử trèo lên chưa kịp đứng vững đệ đệ liền đẩy con xuống, con nói chân rất đau nhưng đệ ấy không tin, nói con lừa đệ đệ. Đệ đệ và biểu ca cùng nhau kéo con vào trong núi giả, còn trói con lại, dùng vải bịt miệng của con, hai ngày sau mới trộm mở trói cho con, cha, nhi tử không nói dối.”

https://thuviensach.vn

”Điều đó không có khả năng, làm sao có thể... Triết Nhi nói con đã về

nhà ngoại tổ gia...” Đúng rồi, trước kia, mỗi khi nhạc phụ phái người đến đón nhi tử nhất định sẽ cho người báo với hắn một tiếng, chưa bao giờ

không truyền một lời đã đến đón người đi, hắn lúc đó sao lại không nghi ngờ.

”Tiểu tử kia đúng là khó lường.” Nhận vải bông Hạ Trân đưa đến cuốn lại, Trang Thư Tình đẩy Bạch Chính Thụ sắc mặt đang rất khó nhìn qua một bên, ôm nữa người đưa nhỏ lên, “Tỷ tỷ muốn làm người xấu, đệ có sợ

không?”

Đứa nhỏ nhìn nàng, lập tức liền lắc đầu, “Tỷ tỷ không phải người xấu.”

”Nhưng mà đệ xem, ta sẽ dùng cái này buộc chặt miệng đệ lại.”

Đứa nhỏ có chút bất an, hiển nhiên chuyện này đã thành bóng ma trong lòng, nhưng đứa nhỏ vẫn không đẩy Trang Thư Tình ra, trong mắt có nghi hoặc nhưng lại không hỏi, cũng không sợ hãi.

Trang Thư tình nhìn đứa nhỏ, trong lòng lên men, đứa nhỏ này làm nàng nhớ tới Thư Hàn khi lần đầu nàng nhìn thấy.

”Đệ xem, chân của đệ bị gãy, nếu như không sớm xử lý, sau nay sợ

rằng sẽ thành người què, đệ không muốn trở thành người què có phải không? Nhưng mà quá trình chữa bệnh sẽ có chút đau, nếu đau quá trong lúc vô ý sẽ cắn phải đầu lưỡi, nhưng mà chỉ cần đệ cắn chặt cái này thì sẽ

không sao, coi cái khăn này là người đệ chán ghét nhất, dùng sức cắn lấy.”

Đứa nhỏ lập tức dùng sức cắn lấy, trong nháy mắt Bạch Chính Thụ

muốn tiến lên hỏi, nhi tử đem chiếc khăn này thành người nào, là hắn, hay là Triết Nhi, hoặc là kế mẫu.

https://thuviensach.vn

”Thực ngoan.” Trang Thư Tình đau lòng đứa nhỏ, ôm hắn chặt một chút, “Trương đại phu, hiện tại có thể bó xương chưa?”

Trương Cư Bình nhìn ánh mắt của nàng, so với lúc tiến vào như có chút không giống, “Còn phải chờ một lát.”

Bạch Chiêm nhân nhịn, nhưng rốt cuộc không nhịn xuống được, tiến lên trước, thuần thục kéo đứa nhỏ vào trong lòng bản thân, chống lại ánh mắt không hiểu của mọi người mở miệng nói một câu: “Lát nữa đứa nhỏ

giãy giụa rất mạnh, nàng ôm không nổi.”

Ngẫm lại thân thể của mình, Trang thư Tình thành thật gật đầu, đúng là như thế.

Nhưng thấy đứa nhỏ vẫn cố chấp níu lấy áo của bản thân không tha, nàng cũng mềm lòng không có rời đi, nắm lấy tay của đứa nhỏ, nếu không chú ý tới tuổi của Thư Tình, ba người thoạt nhìn càng giống như người một nhà.

Lại đợi một hồi, Trương Cư Bình rốt cuộc mới nói có thể.

Bởi vì bị gãy hai chỗ, người bệnh lại nhỏ tuổi, Trương Cư Bình ra tay rất cẩn thận.

Trang Thư Tình đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội quang minh chính đại như vậy, nhìn chăm chút hành động của hắn vô cùng nghiêm cẩn.

Muốn nắn xương trở lại vị trí ban đầu phải điều chỉnh vô cùng cẩn thận, đứa nhỏ đau đến toàn thân run rẩy, nhưng cho dù như thế đứa nhỏ vẫn không hét lớn, thanh âm nghẹn trong cổ họng, Trang Thư Tình đứng gần đấy nhất, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thú thít gằn trong cuống họng.

Lòng bàn tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ, còn có tơ máu chảy ra.

https://thuviensach.vn

Tính nhẫn nại của đứa nhỏ này vô cùng cao, tính tình như vậy không có khả năng trời sinh đã thế.

Bạch Chính Thụ không tới gần, tay vắt chéo sau lưng, không để người khác nhìn thấy tay hắn lúc này cũng đang nắm thành quyền, dùng sức nhẫn nại.

Thê tử kết tóc chết vì khó sinh, liều mạng cũng phải sinh được nhi tử.

Giống như Lưu gia thiếu phu nhân, lúc đó thê tử của hắn cũng như

thế, nhưng khi đó Hội Nguyên Phủ vẫn chưa có Trang Thư Tình.

Một năm rưỡi sau hắn lại cưới, kế thê rất nhanh có thai, sinh hạ nhi tử

thứ hai.

Hắn vẫn cho là kế thế đối với trưởng tử rất tốt, biểu hiện của nàng đối với mọi người cũng như thế, nhưng Triết Nhi mới bốn tuổi, nếu không có người dạy hắn, hắn sẽ không làm như vậy với ca ca, người có thể ảnh hưởng đến hắn, chỉ có khả năng là kế thê.

Lời nói việc làm đều mẫu mực, không ngờ lại là... Nàng ta quả thật dạy con rất tốt.

Hắn đau lòng đại nhi tử, nghe lời nhu thuận, lại còn cực kì thông minh, học cái gì cũng đều rất nhanh, hắn tự tay nuôi lớn đại nhi tử, nhưng hắn tự nhận bản thân cũng không hề bất công, đối với ấu tử cũng giống vậy không hề kém.

Trước khi vào cửa rõ ràng đã biết hắn có con trai, cũng từng thề rằng sẽ đối đãi với đại nhi tử như con ruột, như thế nào lại...

Bạch Chính Thụ nhìn về phía Bạch Chiêm, đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận với đứa nhỏ của đường tỷ, lời đồn đại của Bạch gia về hắn cũng rất nhiều, thậm chí vì muốn hòa gia quan hệ của hắn với Bạch gia bằng con https://thuviensach.vn

đường thông gia mà đã chọn vài vị cô nương tuyệt sắc, chỉ cần chờ có cơ

hội sẽ đưa đến trước mặt Bạch Chiêm, hắn nguyên bản cũng cảm thấy không mấy nam nhân có thể chống cự được dụ hoặc của cái đẹp, mà lúc này, hắn lại không nghĩ như vậy.

Nếu Bạch gia thật sự làm như vậy, chẳng những không thể xoa dịu cơn giận của Bạc Chiêm, sợ rằng ngay cả Trang Thư Tình cũng sẽ không thèm nhìn mặt bọn họ.

Tuy rằng hắn nhận ra được làm như vậy cũng vô dụng, nhưng những người trong nhà lại không nghĩ như vậy.

Bạch gia a...

Đợi đến khi bó chân xong, đứa nhỏ giống như được vớt ra từ trong nước.

Khí lực dùng hết như bị bệnh sốt rét, ánh mắt nửa khép, mắt thấy lập tức liền muốn ngủ thiếp đi.

”Thương đến gân cốt phải dưỡng hơn trăm ngày, phải dụng tâm chăm sóc, nếu còn động đến miệng vết thương chỉ sợ sẽ lưu lại di chứng, tốt nhất là không nên trở về Bạch gia.”

Sắc mặt Bạch Chính Thụ hết đỏ lại trắng, hồi lâu mới trả lời, “Ta sẽ

đưa nhi tử về bên ngoài tĩnh dưỡng.”

Trương Cư Bình căn dặn vài câu, Liêu Tri Quỳnh chạy chậm tiến vào,

“Sư phụ, có người cầu chẩn bệnh.”

”Tình huống như thế nào?”

Cao Tử Lâm vội vàng đi ra ngoài, Liễu Tri Quỳnh lại nói: “Bị thương ở bụng, ruột đều lòi ra ngoài, máu chảy đầy đất.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình thu liễm thần sắc thoải mái, “Nâng vào đây, Giai Oánh, chuẩn bị giải phẫu, đứa nhỏ hiện tại một thân đều ra mồ hôi, không thể ra ngoài chịu gió, Hạ Trân, ngươi đi an trí phòng bệnh cho đứa nhỏ

trước, dùng cáng lót vải mềm nâng về phòng, chú ý đừng để chạm đến chân, những người khác mau chóng xử lý lại phòng giải phẫu, tốc độ phải mau.”

Cao Tử Lâm nhìn Trang Thư Tình như vậy cảm thấy vô cùng xa lạ, nàng chính là trung tâm của phòng giải phẫu, mọi người tất cả đều nghe nàng điều động, chỉ cẩn nàng nói không có người nào dị nghị mà lập tức chấp hành.

Hắn nghĩ, nếu hắn hiểu những lời nàng nói, hắn cũng sẽ nguyện ý bị

sai sử, Trang đại phu như vậy thật khiến người tin phục, phảng phất như chỉ

cần có nàng ở, tất cả bệnh đều có thể trừ.

Mà lúc này, hắn chỉ có thể ly khai phòng bệnh, miễn làm vướng tay vướng chân.

Trình Kha lại hoàn toàn tương phản, bất kì ai cũng đều mơ tưởng muốn đuổi hắn ra ngoài.

Mơ tưởng!

”Trang đại phu, không biết lão phu có thể lưu lại giúp ngài một tay hay không?”

Trang Thư Tình sửng sốt, động tác mang bao tay hơi dừng một chút sau đó liền tiếp tục, “Có thể có Trương đại phu giúp đỡ là vinh hạnh của ta.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 142: Có Chuyện

Phòng giải phẫu bằng tốc độ cực nhanh đã khôi phục lại nguyên trạng.

Người bị thương được nâng vào, trên đường chuyển đến chảy rất nhiều máu, những người theo bệnh nhân đều bị ngăn lại bên ngoài.

”Người không có liên quan tất cả đều ra ngoài, đóng cửa lại, tiêu độc.”

Sau khi mang khẩu trang, Trang Thư Tình tiến lên xem mạch, mạch không ngừng đứt đoạn khiến lòng nàng nhảy lên lộp bộp, lập tức phân phó:“Thanh Dương Tử, thử máu, tốc độ phải mau, Hạ Trân, trước hết phải bổ sung nước muối cho hắn.”

Vừa nói chuyện, Trang Thư Tình vừa lưu loát cắt bỏ xiêm y, “Cầm đèn.”

Người trong phòng đều thấy rõ miệng vết thương bị chém rách, ruột bên trong đều lòi ra ngoài.

”Chích thuốc tê.”

Xử lý xong xung quanh miệng vết thương, sau khi thuốc tê có hiệu lực Trang Thư Tình liền bắt đầu giải phẫu.

Chính mắt nhìn thấy động tác của Trang Thư Tình, tim Trương Cư

Bình như nhảy lên cổ họng.

Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một cuộc giải phẫu của Trang đại phu, nội tạng trong cơ thể người được cầm trên tay, cắt cắt khâu https://thuviensach.vn

khâu vô cùng thuần thục.

Cắt bỏ nội tạng con người? Thân thể sẽ không có di chứng gì sao?

”Không thể bỏ ruột về lại cơ thể sao?”

Trang Thư Tình không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục động tác trên tay vừa trả lời, “Không thể, phần ruột bị lòi ra ngoài rất dễ bị nhiễm trùng, nếu bỏ ruột lại cơ thể sẽ khiến khoang bụng cũng bị nhiễm trùng, nói đơn giản là nếu bỏ ruột lại nhưng bộ phận và nội tạng xung quanh cũng sẽ bị lây nhiễm, bên cạnh đó chúng ta cũng không thể xác định phần ruột này có bị

thương tổn hay không, nếu bị thương tổn, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng,cắt bỏ là biện pháp tốt nhất.”

”Thiếu một phần ruột, thân thể có bị ảnh hưởng không?”

”Không lớn.”

”Máu đến.”

”Lập tức truyền máu.”

Chuyện này không thể phủ định lại là một lần khiêu chiến với lực chịu đựng của Trương Cư Bình, máu cũng có thể truyền vào cơ thể người?

Hai vị đệ tử đang ở bên cạnh, Trình Kha và Thanh Dương Tử như hai kẻ ham học như đói khái này cũng ở đây, Trang Thư Tình liền coi đây như

một ngày lên lớp, động tác thuần thục không ngừng, miệng cũng giải thích để mọi người có thể hiểu.

Khâu ruột xong, Trang Thư Tình ngẩng đầu, “Mạch tượng thế nào?”

Rốt cuộc hắn cũng có cơ hội, Trương Cư Bình tiến ra bắt mạch, hai mắt sáng lên, lúc người bị thương tiến vào hắn đã tới xem mạch, mạch tượng không hề vững như lúc này.

https://thuviensach.vn

”Đã ổn định.”

Người bị thương chảy không ít máu, Trang Thư Tình từ phòng phẫu thuật đi ra phần eo đã nhiễm đỏ một mảng lớn. Nhưng tâm tình của nàng rất tốt, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật liền theo quán tính hỏi, “Ai là người nhà bệnh nhân.”

Những người bên ngoài đứng ngây ra một lúc, nhất thời không biết trả

lời ra sao, Trang Thư Tình vỗ trán, hỏi lại một lần nữa, “Ai là người nhà bệnh nhân?”

”Là ta, là ta.” Một người phụ nữ ặc áo bông cũ tiến lên, “Đại phu, trượng phu của ta như thế nào? Có cứu được không?”

”Hắn không chết được, nhưng hắn vẫn cần phải ở lại y quán mấy ngày, ngươi trở về thu thập chút đồ dùng thường ngày đến đây chiếu cố

hắn.”

Trên mặt người nọ lộ ra chút khốn quẫn, nàng tới chiếu cố tất nhiên không thành vấn đề, nhưng xem đại phu phải tốn tiền, nếu còn trọ xuống chẳng phải sẽ còn phải tốn rất nhiều tiền sao?

”Đại phu, không thể để trượng phu về nhà dưỡng thương sao?”

”Không thể, người bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, sau khi giải phẫu có thể sẽ

xảy ra rất nhiều vấn đề, ở y quán ta mới tiện theo dõi.”

”Nhưng mà... Nhưng mà...”

Thấy đối phương không nói được ra lời, Trang Thư Tình trong lòng liền hiểu: “Trên người mang theo bao nhiêu tiền?”

”A?” Đối phương cầm mấy đồng tiền ra, biểu tình trên mặt cơ hồ

muốn khóc. “Trượng phu ta vì muốn có tiền trang trải gia đình nên mới liều https://thuviensach.vn

mạng làm việc, bị thương như vậy sẽ không thể tiếp tục làm việc, trong nhà lão nhân đang sinh bệnh, còn có hai hài tử phải nuôi dưỡng, trong nhà sớm đã không còn tiền dư, đại phu, ngài thư thả giúp chúng tôi vài ngày, chữa trị

trước cho trượng phu của ta, sau khi ta trở về sẽ nghĩ biện pháp. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp...”

Đối phương không ngừng lên tiếng cầu xin, Trang Thư Tình đột nhiên cầm lấy vài đồng tiền trên tay nói “Tiền khám bệnh ta đã thu, tiền thuốc chỉ

cần đến làm việc gán nợ. Nơi này của ta cần có người quét dọn, mỗi ngày ngươi ngoài chiếu cố hắn thì nán lại đây quét dọn sửa sang lại một chút, không có vấn đề gì chứ?”

Vấn đề? Không có, đương nhiên không có, đối phương dùng sức lắc đầu, mang theo một cổ vui sướng như vừa tuyệt đường phùng sinh, trong nhà đã như vậy, nếu trượng phu không còn, cả nhà chỉ có thể đường chết.

”Trở về chuẩn bị đi.”

”Vâng vâng.” Đối phương lấy áo ngoài lau lệ đang không ngừng chảy ra, chạy đi hai bước lại quay lại quỳ gối dập đầu khấu tạ, Trang Thư Tình thấy nàng như vậy liền nhanh chóng tiến lên đỡ lấy, “Ta mới bao lớn, đừng để ta phải giảm thọ.”

”Ta không biết phải cảm tạ ngài như thế nào cho phải, đại phu, ngài là đại phu thiện tâm nhất ta từng thấy.”

”Lời này không thể nói ra ngoài, sẽ khiến ta đắc tội với người khác.”

Trang Thư Tình như lơ đãng hỏi, “Làm sao ngươi biết mà đưa trượng phu ngươi đến y quán của ta?”

”Chúng ta đã đến những y quán khác đều nói là không cứu được, có người chỉ đường cho ta đến đây, nói đại phu ở y quán này có thể cứu, một hồi nữa ta phải đi cảm tạ vị đại phu kia, nếu không nhờ hắn, ta cũng không biết phải đến nơi này.”

https://thuviensach.vn

Nghĩ người đó có vẻ cũng không có ác ý, Trang Thư Tình cũng không tiếp tục truy vấn, dặn nàng nhanh chút trở về chuẩn bị.

”Nguyễn Anh, Nguyễn Ngạn, hai huynh đệ các ngươi chuyển người vào phòng bệnh đi, Tri Quỳnh, ngươi an bày hai người đến trông coi hắn, bổ xung thêm một lọ máu, nước muối cũng phải coi kĩ.”

”Vâng.”

Trang Thư Tình lúc này mới chú ý mọi người đều đang nhìn nàng, sờ

sờ mặt, lại cúi đầu nhìn nhìn xiêm y, tự cho là tìm được nguyên nhân vì sao mọi người lại nhìn chăm chút như vậy, “Trở về đổi lại một bộ là được, thật là đói a, bây giờ là mấy giờ?”

Trương Cư Bình nở nụ cười, trên đời có nhân tài mới xuất hiện, đó là chuyện may mắn.

”Giờ Mùi, sớm đã qua giờ cơm, cảm thấy đói là phải rồi.” Trương Cư

Bình chắp tay thở dài, “Nhờ phúc của Trang đại phu, hôm nay ta mới có thể

biết thêm nhiều kiến thức, ta cũng nên cáo từ, mong rằng mười năm, hai mươi năm sau, tấm lòng của Trang đại phu vẫn có thể giống như hôm nay.”

Suy nghĩ vừa chuyển, Trang Thư Tình lập tức hiểu được lời hắn nói là ý gì, không khỏi mở miệng nói: “Chỉ cần có người nguyện ý để ta chữa bệnh, ta cho hắn bạc còn được, vốn cũng không trông cậy y quán này có thể

kiếm được chút tiền gì.”

Trương Cư Bình cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng lại chân chính tán thành nàng, một đại phu có thể y thuật không tốt, chỉ cần khổ

công ngươi sẽ có thể nâng cao khả năng, nhưng nếu y đức không tốt, cả đời cũng không thể cứu trị.

Y thuật của Trang Thư Tình như đứng trên đỉnh núi, y đức của nàng cũng vô cùng tốt, không trách được có nhiều người duy hộ nàng như vậy.

https://thuviensach.vn

Hắn sống vài thập niên, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị đại phu có thể được lòng người như vậy.

Chỉ mong nàng có thể vẫn luôn như vậy.

Qua ngày hôm nay Trang Thư Tình lại nổi danh.

Ruột đã lòi ra bên ngoài cư nhiên nàng vẫn có thể cứu được thì còn bệnh gì nào có thể trị không được?

Bên cạnh đó lời đồn không chỉ về tài năng còn về chuyện nàng chỉ lấy một đồng tiền làm phí chẩn bệnh, lời đồn vừa lan liền chiếm được hảo cảm của mọi người ở HỘi Nguyên Phủ.

Y quán vốn vắng vẻ, nay đột nhiên có càng nhiều người đến cầu chữa trị, có chút bệnh quả thật phải mổ, Trang Thư Tình rốt cuộc không còn rảnh rổi đến mốc meo như mấy tháng trước.

Cách năm mới còn có ba ngày, chủ tớ ba người Ngột Đê đột nhiên biến mất.

Đi rất sạch sẽ, cái gì cũng không lưu lại.

Thanh DươngTử giận đến nghiến răng, hắn chỉ mới sai bọn họ chuyển được vào thi thể!

Thanh Thư Tình lại không hề giật mình. Ba người kia rời đi là chuyện sớm một, Ngột Đê kia cũng không phải người bình thường.

”Giai Oánh, Tri Quỳnh, ngày mai hai ngươi trở về nhà đi, mùng sáu lại đến y quán.

Tỷ muội hai người nhìn nhau, Liễu Tri Quỳnh nói: “Sư phụ, chúng ta đến y quán sớm một chút cũng không sao.”

https://thuviensach.vn

”Làm việc quanh năm suốt tháng, ta cũng chỉ thả các ngươi về nhà vài ngày, đừng không biết quý trọng, về nhà cùng gia đình đi, cái gì cũng không cần nghĩ, an nhàn qua năm là được.” Trang Thư Tình lại nói hai người khác, “Hạ Mạn, Hạ Trân, các ngươi ở đây đón năm mới.”

Tính tình Hạ Mạn có chút sáng sủa, cười đến thấy răng không thấy mắt,“Tiểu thư, ngài cho chúng ta nhiều tiền thưởng như vậy, sao chúng ta có thể làm không tốt, nhất định sẽ đón năm mới vui vẻ, Hạ Trân, ngươi nói có đúng không?”

Hạ Trân ngại ngùng tươi cười gật đầu.

”Nói Lưu nương tử làm đồ ăn cho mọi người xong rồi trở về, Hạ Mạn, hồng bao này ngươi đưa cho nàng, cũng chọn chút quả tết để nàng mang về.”

”Vâng.”

Từ Giai Oánh cười, “Chúng ta đều làm một cái tặng cho nàng, từ khi Lưu nương tử làm đầu bếp, chúng ta đều béo lên trông thấy.”

Hạ Mạn là người béo ra rõ ràng nhất, ngắt ngắt thịt trên mặt buồn rầu,“Ta cảm thấy hắn là nên nói Lưu nương tử sang năm không cần làm nhiều đồ ăn như vậy, miễn cho bản thân càng ngày càng béo.”

Lưu nương tử chính là người nàng chỉ thu một đồng phí khám bệnh, nàng làm đồ ăn rất tốt, sau khi trượng phu nàng tốt lên, Trang Thư Tình mời nàng đến nấu đồ ăn cho y quán, đối phương vô cùng cảm kích không biết nói sao cho phải. Mỗi khi nàng đến Lưu nương tử đều bưng một bát canh ra cho nàng, hương vị kia vô cùng tốt làm nàng mỗi ngày đều ngóng trông được ăn canh của Lưu nương tử làm.

Bạch Chiêm thấy khí sắc cũng nàng càng ngày càng tốt nên lập tức cho người mang không ít thư tốt đến, chuyên môn để Lưu nương tử làm https://thuviensach.vn

cho nàng ăn, Trần Nguyên ngầm muốn ké một chút nhưng lại bị cự tuyệt, những chuyện này Trang Thư tình lại không biết.

Hai ngày liên tiếp tuyết trắng rơi như lông ngỗng, qua năm mới mấy ngày mới ngừng.

Chủ tử hạ nhân trong nhà đều mặc quần áo mới, người người tinh thần đều rất tốt.

Đổng Húc Dương bận việc không thể đến, chỉ đành viết tin tỉnh tội với phụ mẫu, lão gia tử không nói gì, lão phu nhân lại thở dài thở ngắn nửa ngày.

Vẫn là một câu của lão gia tử 'Mấy năm qua, phu nhân có từng nghĩ

tới sẽ có ngày lành như bây giờ' nhắc nhở, đúng vậy, mấy năm qua mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, khi đó nàng sao còn nghỉ đến sẽ có ngày phong hồi lộ chuyển như thể này, nàng không thể tham làm nhiều.

Niệm Niệm cùng kim hổ như biết năm mới đến, từ sớm đã rời núi đến Trang gia, Trang Thư Tình vô cùng cao hứng, luôn lôi kéo Bạch Chiêm nói chuyện, ý cười như đang tràn ra ngoài.

Bạch Chiêm cũng theo ý nàng, mỉm cười ôn nhu.

Đây là năm thứ hai hai người ở cùng nhau, so sánh với quan hệ xa lạ

thanh lãnh giống năm ngoài, năm nay lại ôn nhu đến không ngờ.

Hai người dựa vào đón giao thừa đến bình minh, ai cũng không về

phòng.

Đầu năm, người Trang Thư Tình muốn đi thăm hỏi không nhiều.

Cùng Thư Hàn đi Tô gia, ghé thăm vài nhà liền trở về, nhưng ngược lại người đến Trang gia lại không ít.

https://thuviensach.vn

Đều là vì nàng.

Bình thường có lui tới không nói, tất nhiên là quấy rầy một bữa cơm mới đi, một số người còn đem một ít thứ đến để ngoài cửa, tuy rằng không có gì đáng giá, nhưng lại rất có tâm ý, có người gặp nàng chỉ để nói một câu cát tường liền rời đi.

Người như vậy không thiếu.

Tất cả Trang Thư Tình đều nhận lấy, có thể ăn thì ăn, có thể dùng thì dùng, không hề xem nhẹ tâm ý người khác.

Đảo mắt đã là mùa xuân tháng ba.

Tin Từ Công Mậu bại trần một đêm liền truyền khắp toàn thành.

Từ Giai Oánh đương trường liền hôn mê bất tỉnh.

Trang Thư Tình đánh thức người xong, vẻ mặt tức giận nói, “Trước khi ngươi ngất xỉu có nghỉ đến mẹ ngươi không, đã kích nàng phải chịu so vơi ngươi nhỏ hơn sao? Ngươi lập tức trở về một chuyến xem rõ tình huống trong nhà, cho dù là thắng hay bại, người như thế nào mới là mấu chốt.”

Từ Giai Oánh giống như tìm được thứ để dựa vào, lập tức chạy về

nhà.

”Tri quỳnh, ngươi cùng theo nàng đi, chiếu cố tốt sư tỷ ngươi.”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 143: Còn Sống Hay Đã Chết

Trang Thư Tình ngồi yên, trong đầu nàng hoàn toàn hỗn loạn, trong lúc nhất thời ngay cả cục diện tệ nhất cũng đã nghĩ tới.

Mặc kệ người ngồi trên ngôi vị hoàng đế là ai, thì việc mất đi thành trì cũng không phải chuyện gì dễ chịu, cho dù Từ Công Mậu đã chết hay còn sống, đều tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.

Nếu hắn chết, người phải gánh vác hậu quả chính là toàn bộ Từ gia, còn sống... cũng sẽ không sống được bao lâu.

Đây không phải chuyện nàng có thể quản, lúc trước Chỉ Cố mặc kệ, hiện tại cũng không thể khiến hắn vì nàng mà đi quản những chuyện như

vậy.

Chỉ là...

Nghĩ đến lúc nãy, khi Giai Oánh vừa nghe tin lập tức liền ngất lịm, bộ

dáng thất kinh của nàng, Trang Thư Tình có chút thở dài.

Mọi người nhìn vào đều tưởng rằng Chỉ Cố là một người không cần lo lắng đến sinh tử thịnh thế, nhưng ở chung với hắn lâu nàng biết thái độ đó cũng chỉ dùng để biểu hiện ra ngoài cho bọn họ nhìn để không trêu chọc đến hắn, cứ theo đà này, biểu hiện này sợ là không chống đỡ được bao lâu.

Về sau, phải làm sao bây giờ?

Chỉ Cố, phải làm sao bây giờ?

https://thuviensach.vn

Nếu Chu Hướng liên tục thua trận, hắn thật không để ý tới hay sao?

”Thư Tình, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, bây giờ y quán không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”

Phục hồi lại tinh thần, Trang Thư Tình mới nhìn về phía Cao Tử Lâm ở đối diện, hắn trên mặt tràn đầy lo lắng, bởi vì sinh hoạt của gia tộc đã an ổn nên khí sắc của hắn so với lúc đến tốt hơn rất nhiều.

”Không có việc gì, chỉ là có chút lo lắng thay Giai Oánh.”

Chỉ Cố hôm nay khó có khi không cùng nàng đến y quán, lúc này nàng cũng không muốn trở về đối mặt với hắn, nàng sợ nàng sẽ nói một ít chuyện không nên nói đến, cũng sợ mình sẽ hỏi một số chuyện không nên hỏi.

Có một người ăn mặc bần hàn tiến vào, Cao Tử Lâm trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục chẩn bệnh.

Từ khi Thư Tình thu một đồng coi như tiền chữa bệnh dân chúng đến đây khám bệnh ngày càng nhiều, vì tránh cho những y quán khác thấy bất mãn, trừ phi trong nhà người bệnh thật sự nghèo đến không còn gì ăn nàng mới miễn tiền chẩn bệnh, trong y quán đều là người tinh mắt, hầu như

không người nào có thể giấu diếm được bọn họ.

Cứ như vậy dần dần trở nên quy củ, những y quán khác trong thành cũng không bởi vậy mà sinh lòng oán giận với nàng.

Cửa đột nhiên mở ra, Bạch Chiêm một thân cao lớn nhẹ nhàng từ bên ngoài tiến vào, lập tức đi đến trước mặt Trang Thư Tình.

Trang Thư Tình cười cười, “Sao lại đến đây? Chuyện đã xử lý tốt?”

https://thuviensach.vn

”Ừm, đợi không thấy nàng nên tới đây.” Trong thấy mi gian Trang Thư Tình hiện lên lo lắng, Bạch Chiêm vươn tay khẽ vuốt, như là muốn lau đi sự lo lắng kia, “Ta viết thư cho phụ thân...”

”Không, trước không cần.” Trang Thư Tình cúi đầu cọ cọ lồng ngực của hắn, “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu quân đội của Từ tướng quân bị đánh bại, cũng là hậu quả hắn phải gánh vác, ta không quản được chuyện như vậy, càng không muốn ỷ vào chàng để ý ta mà muốn chàng khó xử. Có một số chuyện tựa như vũng bùn vậy, dẫm vào một bước liền không bước ra được, ta hiểu, ta hiểu tất cả, ta chỉ có chút lo lắng, Giai Oánh dù sao cũng gọi ta một tiếng sư phụ.”

Dừng một chút, Trang Thư Tình tăng thêm ngữ khí thể hiện thái độ

của chính mình, “Việc này chàng cứ mặc kệ trước, đừng để cho những người khác vì việc này gây khó dễ cho chàng.”

Bạch Chiêm khẽ vuốt đầu nàng, nhẹ giọng đáp ứng

Trần Nguyên và Tam Tử nhìn nhau, hai người rời đi y quán.

”Không thích hợp, bằng bản lĩnh của Từ Công Mậu, cho dù già đi cũng không thể bị đánh bại nhanh như vậy. Ta đã cho người nhanh chóng đi thăm dò, như vậy, chúng ta phân công cùng nhau hành động, ta đi tra xét động tĩnh trên kinh đô, ngươi đi thăm dò chuyện trên chiến trường, ta cảm thấy có người đang giở trò quỷ.”

Hôm nay gió lớn, gió tháng ba vẫn rất lạnh, Tam tử giẫm chân đi,

“Được, Hội Nguyên Phủ cũng phải giám sát chặt chẽ một chút, chỗ của Phương Nhạc Sơn như thế nào? Có động tĩnh gì không?”

Phương Nhạc Sơn chính là tân huyện chủ của Hội Nguyên Phủ, trừ lúc mới đến có đi bái kiến Bạch Chiêm ra thì ngày thường cũng không thường lui tới, nếu có chuyện chạm tới người Bạch phủ cũng sẽ chủ động thoái https://thuviensach.vn

nhượng, xem như là người thức thời, nhưng người Bạch phủ cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể trêu vào.

Nhưng đến hiện tại vẫn chưa người nào có thể tin hắn.

Trần Nguyên cười lạnh, “Sơ hở lớn nhất chính là thái độ của hắn, nếu hắn không có chỗ nào dị thường thì đối với công tử hắn cũng không cần thể

hiện ra thái độ này, hắn quá mức an phận, tạm thời không cần để ý tới hắn, ta đã an bày người trong phủ của hắn.”

”Chậc, biết rõ là chống lại công tử cũng như lấy trứng chọi đá, thế

nhưng một số người vẫn không chịu từ bỏ ý định, thật muốn bọn họ có thể

chứng kiến cái gì gọi là ngoạn độc, một lần đập chết bọn họ cho xong việc.” Tam Tử thấy có người lại tiến vào y quán liền lơi kéo Trần Nguyền tránh qua một bên, “Công tử tính quản việc này?”

”Trang tiểu thư muốn quản công tử sẽ quản, nguyên bản ta cũng lo lắng Trang tiểu thư sẽ quản, nhưng hiện tại yên tâm rồi.”

Nhớ tới những lời Trang tiểu thư vừa nói Tam Tử liền gật đầu, “Trang tiểu thư là người hiểu biết.”

Không chỉ là người hiểu biết, nàng cảm nhận được nàng thật tâm đối tốt với nàng, nàng có thể hồi báo người đó càng tốt, cho dù việc nàng làm là nhỏ yếu, nhưng nàng vẫn sẽ tận lực che trở công tử.

Có phần thật tâm này của Trang tiểu thư bọn họ đã vô cùng cảm kích, không phải mỗi người sau khi hưởng thụ qua cảm giác hữu cầu tất ứng sẽ

có thể bảo trì thanh tĩnh.

Trần Nguyên vỗ hai cái lên bả vai Tam Tử, “Đi an bày đi, ta gọi Hướng Tả đến, trong khoảng thời gian này để hắn đi theo công tử.”

https://thuviensach.vn

”Ngươi đúng là xảo quyệt.” Tam Tử cười mắng một câu, “Hắn chịu phạt cũng đủ lâu, có hắn đi theo công tử cũng tốt.”

Lúc này, Liễu Tri Quỳnh đã trở lại.

Nhìn thấy hai người nàng hơi cúi đầu coi như chào hỏi, sau đó liền nhanh chân bước vào trong.

Hai người nhìn nhau, vội đuổi theo, mặc dù bọn họ có thu được một ít tin tức, nhưng nói không chừng từ gia còn có ẩn tình gì khác.

”Sư phụ, tình huống không tốt lắm.”

”Như thế nào?”

Liễu Tri Quỳnh hạ xuống hô hấp nói: “Từ tướng quân mất tích, không chỉ thế Từ gia đại công tử và nhị công tử cũng mất tích cùng Từ tướng quân.

Thân là chủ tướng lại mất tích trên chiến trường!

Từ gia xong!

Trang Thư Tình đầu óc trống rỗng, Giai Oánh phải làm sao bây giờ?

Dùng sức nắm chặt tay muốn khiến chính mình bình tĩnh, Trang Thư

Tình hỏi, “Ngươi có gặp Từ phu nhân không? Tình huống của nàng như thế

nào? Có nói gì thêm không?”

”Có gặp, Từ phu nhân rất bình tĩnh, nói, nói sư tỷ tạm thời không thể

tới y quán, sau khi ta rời đi Từ phu nhân liền hạ lệnh đóng cửa Từ gia từ

chối tiếp khách, chờ ý chỉ thánh thượng.”

Thật là hành động thông minh, hiện tại trong mắt hoàng đế, Từ gia lần này có làm cái gì cũng đều là tội, chẳng bằng an tĩnh chờ xử lý, nói không https://thuviensach.vn

chừng còn có thể dịu đi cơn giận của hoàng đế.

”Ta đã biết, nếu chuyện đã như vậy chỉ có thể làm đến nước này.”

Trang Thư Tình nỗ lức để bản thân tỉnh táo suy nghĩ, Từ Công Mậu sẽ

không thể không biết hắn mất tích đối với Từ gia sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào, là chủ tướng, chết trên chiến trường mới có thể bảo toàn tính mạng cho toàn gia, tuyệt không thể trốn.

Nhưng hắn lại mất tích, hơn nữa lại mất tích cùng hai con trai, tình hướng như vậy sẽ có hai loại khả năng.

Một là bọn họ đã chết, chỉ là có người muốn trảm thảo trừ căn, tạo dựng tình huống giống như hắn đã mất tích, muốn toàn bộ Từ gia chôn cùng.

Còn một khả năng khác, Bọn họ đã ẩn nấp đi.

Nếu là khả năng thứ hai, nói không chừng trên tay bọn họ đang nắm giữ bí mật gì đó khiến quân địch khủng khoảng.

Trang Thư Tình túm chặt lấy Bạch Chiêm, đem hoài nghi của mình nói ra.

Bạch Chiêm bị nàng nắm chặt lấy tay, nhìn khớp ngón tay của nàng đều trắng bệnh, hắn nhẹ nhàng tách ra, sau đó nắm lấy bàn tay nàng. “Trần Nguyên, đi thăm dò.”

”Vâng.”

”Hoàng thượng có cho đòi Từ gia lên kinh hay không?”

Bạch Chiêm gật đầu, “Chuyện xảy ra như vậy lên kinh cũng là bình thường.”

https://thuviensach.vn

”Nếu như có người nữa đường nhảy ra cướp người đi, lại đem chuyện này đổ lên đầu ba phụ tử Từ gia thì sao?”

Bạch Chiêm quay đầu liếc mắt nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyển tỏ vẻ

đã hiểu, sau đó xoay người rời khỏi.

”Trần Nguyên, đợi một chút.” Trang Thư Tình gọi hắn lại, một lát sau mới mở miệng. “Không thể kéo công tử nhà ngươi vào.”

Trần Nguyên tươi cười, trầm giọng xác nhận.

Giao cho Tri Quỳnh một số chuyện sau đó Trang Thư Tình liền trở về

nhà.

Lão gia tử tất nhiên là đã nghe được lời đồn đãi, vốn định hỏi mấy câu nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cháu gái liền thu lời lại.

Trong lòng đang ủ rũ không thể cùng nhị lão nói chuyện, Trang Thư

Tình chỉ chào hỏi hai vị một lát rồi trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, Trang Thư Tình ngồi dựa vào Bạch Chiêm một lát đột nhiên đứng dậy mài mực viết thư.

Viết xong ba tờ giấy lớn mới ngừng bút.

”Niệm Niệm.”

Niệm Niệm mấy ngày nay đều ở tại Trang gia, nghe tiếng Trang Thư

Tình gọi liền chạy đến.

”Ta cho người dẫn đường, ngươi đứng trên nóc nhà đuổi theo hắn, giúp ta đem bước thư tay đưa đến tay Giai Oánh, chỉ có thể đưa cho nàng biết không?”

”Ngao ô.”

https://thuviensach.vn

”Ngoan.” Đem phong thư bỏ vào bao bố đặt bên miệng Niệm Niệm, Niệm Niệm cắn lấy, cọ cọ tay Trang Thư Tình để nàng yên tâm.

Trang Thư Tình sờ sờ đầu của nó. Nhìn về phía Chỉ Cố.

Bạch Chiêm gật đầu, đi ra ngoài an bày một người đi chỉ đường.

Thư Tình không muốn hắn tham dự vào chuyện này, hắn liền ngoan đứng bên cạnh nàng, cho dù chuyện này hắn đã sớm quen.

Gia đình luôn luôn hòa thuận nhưng buổi sáng hôm nay Từ gia đã không hề nghe thấy bất kỳ tiếng nói cười nào, ngay cả hạ nhân cũng không có.

Từ Giai Oánh ôm cánh tay mẫu thân, cảm thấy lo sợ không yên.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Từ gia cũng có lúc sẽ trở nên như thế này.

”Nương, ta đi cầu xin sư phụ, nàng...”

”Không được.” Từ phu nhân như là già đi mười tuổi, những nếp nhăn ngày thường bảo dưỡng rất tốt nhưng lúc này lại hiện ta trên mặt, “Bây giờ

ai tới hỗ trợ cũng không có kết quả tốt, đến cũng chỉ như kéo người xuống nước.”

”Phụ thân... Phụ thân người...”

Từ phu nhân nhắm mắt lại, nam nhân nàng theo cả đời hiện tại cũng không biết là còn sống hay đã chết, Còn có hai con trai của nàng!

Nữ quyến trong phòng tất cả đều đỏ bừng hốc mắt.

Cửa được đẩy ra, nam đinh duy nhất của Từ gia Từ Khanh Bình sống lưng thẳng tắp, hắn đứng ở cửa nhưng không tiến vào, “Nương, tiểu muội, ta có chuyện muốn nói, hai người theo ta.”

https://thuviensach.vn

Những người khác cũng muốn đi theo, ánh mắt Từ Khang Bình đảo qua, thân vừa chuyện lại đều ngồi xuống.

Từ phu nhân dù sao thì tuổi cũng đã lớn, bên ngoài tỏ vẻ không sao nhưng thân thể đã sớm không chống đỡ được, thế nhưng mỗi bước đi đều rất thong thả.

Ra cửa, ly khai tầm mắt những người khác, Từ Khang Bình ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Từ phu nhân, “Nương, người lên đi.”

Từ phu nhân nháy mắt hốc mắt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng không để

nước mắt rơi xuống, để nữ nhi kéo mình lên lưng của nhi tử.

Từ Giai Oánh vừa rới lệ vừa đỡ nàng, đi theo tam ca ra ngoài.

Nhưng đi tới đi lui nàng liền cảm thấy không thích hợp, “Tam ca, đây không phải...”

Từ Khang Bình liếc nhìn nàng một cái, “Đến sân của muội.”

Có phải là phụ thân đã trở lại? Từ Giai Oánh bước chân nhanh hơn, còn chạy lên trước Từ Khang Bình.

Cửa việc đẩy ra, nàng không biết là thất vòng nhiều hay cao hứng nhiều hơn.

Không phải phụ thân hay huynh trưởng trở lại, mà là con sói vẫn đi theo sự phụ đứng chính giữa sân.

Niệm Niệm nhìn thấy nàng liền chạy tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn nàng.

Trong lòng Từ Giai Oánh cũng có chút e ngại, thấy trong miệng nó cắn thứ gì đó nàng thử thăm dò đưa tay lấy, “Là sư phụ gửi cho ta sao?”

https://thuviensach.vn

Niệm Niệm mở miệng, thấp giọng kêu một tiếng, lùi về phía sau lấy đà thả người nhảy lên nóc nhà, rất nhanh liền biết mất trước mắt bọn họ.

Từ Khang Bình phảng phất như thấy được hi vọng, liên thanh thúc giục, “Mau mở ra nhìn xem.”

Mở ra một tầng bao bố, thư bên trong liền lộ ra, phía trên ghi bốn chữ,

'Gửi Từ phu nhân' Rõ ràng là chữ viết của sư phụ.

Trong lòng Từ Giai Oánh cảm thấy ấm áp, trong lòng nàng dường như

cũng không còn hoảng như trước.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 144: Cầu Cứu

“Nương, là đưa cho ngài.”

Từ phu nhân nhanh tay tiếp nhận thư.

Tuy rằng nữ nhi nói muốn đi cầu sư phụ hỗ trợ nàng có ngăn cản, nhưng ngay từ đầu, nàng cũng từng nghĩ tới muốn đi tìm Trang đại phu hỗ

trợ.

Trong lòng các nàng đều mong vị nam nhân kia có thể niệm mặt mũi Trang đại phu mà giúp Từ gia một phen.

May mắn đầu óc của nàng còn chưa bị chuyện này làm choáng váng.

Nếu nàng thật sự làm như vậy, sợ là sẽ không có phong thư này.

Vừa mở thư ra, Từ Khang Bình và Từ Giai Oánh hai huynh muồn liền nghiêng đầu qua nhìn.

Cả ba tờ giấy, tuy không đề cập tới một câu muốn hỗ trợ, nhưng lời phân tích này của Trang đại phu so với cái gì cũng đều khiến cho bọn họ

cảm kích.

”Đúng, đúng, khẳng định là giống như hoài nghi của sư phụ, cha nhất định còn sống, còn sống.” Tư Giai Oánh vui mừng khóc lên, chỉ cần cha còn sống, nói như vậy trong đó chắc chắn có nội tình lớn, không chừng Từ

gia còn sẽ không xảy ra chuyện gì.

https://thuviensach.vn

”Điều kiện tiên quyết là cha còn sống trở về.” Từ Khang Bình nói,

“Nếu cha trốn đi, người sau lưng thao túng hết thảy không biết sẽ phái bao nhiêu người đi tìm hắn, không phải dễ đào thoát như vậy, nương, nhi tử

mang người đi tìm cha.”

”Từ gia hiện chỉ còn một nam đinh là con, nếu con cũng đi, nữ tử

chúng ta phải làm sao bây giờ? Huống chi hiện tại Từ gia nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng Từ gia đã sớm bị người khác giám thị, con tìm được cha con không khác nào giúp bọn họ tìm được, không ổn.”

Tâm Từ phu nhân trở nên an ổn, tinh thần cũng trở lại một chút.”

Trang đại phu mặc dù không nói rõ,,nhưng nàng nói như vậy chắc chắn là nàng đã nhờ người đi tra xét, thân phận Bạch công tử ta biết, chỉ cần hắn nguyện ý hỗ trợ, so với cả nhà chúng ta hợp lại còn mạnh hơn rất nhiều, Bình Nhi, con an phận một chút cho ta, lớn nhỏ trong nhà đều cần con bảo vệ, con không được đi đâu hết. Nếu cha con và lão đại lão nhị xảy ra chuyện gì, con chính là người duy nhất có thể gánh vác Từ gia, đại gia tộc này chính là trách nhiệm của con, đến lúc đó nếu hoàng thượng thực sự

phái người đến bắt chúng ta, dọc theo đường đi cũng phải dựa vào con.”

”Nương. Con biết, con ở nhà, sẽ không đi.”

Từ phu nhân gắt gao nắm chặt ba lá thư mỏng, trước mắt một trận hoảng hốt, nhắm mắt lại áp chế cảm giác hoa mắt và bi thương nổi lên trong lòng, thầm nói với chính mình rằng, hiện tại là lúc sinh tử tồn vong của Từ gia, nàng không thể đánh cược.

Phía bên kia, Trần Nguyên đang chuẩn bị tiến vào bẩm báo với Bạch Chiêm.

”Đến rồi, hiện tại đã có mười chín người trà trộn vào trong thành, thuộc hạ đã cho người tra xét và coi chừng bọn họ.”

https://thuviensach.vn

Ánh mắt Bạch Chiêm như đang dừng trong hư không, “Có ai trong đó tiếp xúc với Phương Nhạc Sơn hay không?”

”Tạm thời thì không có.”

”Người phái đi vẫn không tìm được bọn họ?”

Trần Nguyên lắc đầu, “Không có tin tức truyền đến, gừng càng già càng cay, nhớ năm đó Từ Công Mậu cũng là nhân vật uy danh bốn phương, hẳn là có chút bản lĩnh.”

Một hồi lâu Bạch Chiêm cũng không nói gì, trần Nguyên cũng không dám động, cho tới bây giờ hắn vẫn không đoán tâm tư của công tử, cũng tận lực không đi đoán

Trà từ nóng chuyển lạnh, Bạch Chiêm mới nói: “Lúc này ai không chịu an phận?”

Thân thủ ở kinh đô đã rút hơn phân nửa, tin tức bên kia đưa đến so với lúc trước ít hơn rất nhiều, thuộc hạ đã đi tra, phát hiện người ra tay là...

Trưởng công chúa.”

Bạch Chiêm suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra Trưởng công chúa trông như thế nào. Luận theo tuổi nàng hắn là đã thành thân mới đúng, chẳng lẽ công chúa không xuất giá cũng vì muốn được đến vị trí kia?

Thấy công tử không nói chuyện, Trần Nguyên lại nói: “Thuộc hạ cảm thấy Trưởng công chúa chính là đang ngụy trang.”

”Nga?”

”Nàng không có bản lĩnh kia.”

”Không đầu óc nhưng có dã tâm, không lợi dụng nàng thì lợi dụng ai, tiếp tục tra.”

https://thuviensach.vn

”Vâng.” Trần Nguyên thuận thế kiến nghị, “Công tử, nhân thủ ở kinh đô quá ít, có phải nên thêm một chút hay không?”

”Hiện tại không phải là thời điểm thêm nhân thủ, chuyện này nói sau.”

Trần Nguyên nghe liền hiểu, lúc này không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm công tử, quả thật không nên làm chuyện gì đưa tới những người kia chú ý.

Mỗi ngày trang Thư Tình vẫn lui tới y quán và Trang gia.

Vì có chuyện trong lòng nên cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật sự rất chậm, hồi tưởng cuối năm trước đến đầu tháng ba cũng đã gần nửa năm, mới có cảm giác thời gian qua nhanh một chút.

”Trang đại phu, ngài mau đi xem Ân Nhi.” Dương Trần Hương nhanh chóng tiến vào, bộ dáng không còn nhìn tĩnh dịu dàng như trước.

Trang Thư Tình chỉ cho rằng nàng lo lắng nhi tử, cũng không nghĩ

nhiều, vừa đứng dậy tiến ra đón đứa nhỏ vừa nói: “Mấy ngày nay thời tiết chuyển đổi, lạnh hơn bình thường một chút, có phải không chú ý kỹ hay không?”

Dương Trầm Hương nắm lấy tay Trang Thư Tình, lòng bàn tay nàng rất lạnh, ánh mắt thẳng tấp nhìn vào trang Thư Tình, “Đêm qua ta ngủ quá say, đứa nhỏ đá chăn cũng không biết, bây giờ có chút nóng lên, Trang đại phu người xem thử đi.”

Đứa nhỏ không bị sốt!

Trang Thư Tình đột nhiên nhớ tới một chuyện, phu quân của Dương Trầm Hương, đại công tử Lưu Xuân Hiền đã đi theo Từ tướng quân lên chiến trường! Vậy chuyện đứa nhỏ là do Dương Trần Hương nói dối...

https://thuviensach.vn

”Đúng là có chút nóng, mau vào bên trong kiểm tra một chút.”

Vào bên trong phòng giải phẫu, Dương Trần Hương dồn dập thở dốc, tay đang ốm đứa nhỏ cơ hồ sắp giữa không nổi.

Trang thư Tình nhận lấy đứa nhỏ, nắm lấy cổ tay xem mạch cho bé.

”Ân Nhi không sao, phía sau có người đi theo ta.”

“Có phải có người đưa tin nói phu quân của tỷ trờ về? Hắn có ở cùng với Từ tướng quân không?”

”Có.” Dương Trầm Hương không dám trì hoãn, gấp giọng trả lời: “Ta có một thôn trang ở ngoài thành, lúc đó gả vào Lưu gia cũng không dám đem thôn trang này liệt vào đồ cưới, ở Lưu gia cũng chỉ có mình phu quân biết được, chi phí sinh hoạt bình thường cũng không từ thôn trang kia mang đến, nhưng hôm nay quản sự của thôn trang lại đưa đồ ăn đến, còn mang theo lời nhắn của phu quân, phu quân nói ta đến tìm Trang đại phu, mong Trang đại phu có thể sắp xếp thời gian đến thôn trang một chuyến, nếu có thể làm ơn mang theo Thanh Dương Tử.”

Cuối cùng đợi được!

Người không trở lại kinh đô cũng phải đến!

”Lát nữa tỷ cứ như thường trở về, Hội Nguyên Phủ không giống những noi khác, bọn họ chắc chắn sẽ phải cố kị Chỉ Cố, nếu không phải thời điểm tất yếu thì không thể động thủ, tạm thời tỷ vẫn an toàn.”

Dương trầm hương liên tục gật đầu.

”Tỷ nói cho muội biết thôn trang ở nơi nào.”

”Rất dễ tìm, sau khi ra khỏi thành có hai con dường, muội đi con đường bên trái khỏng hai dặm là đến.” Dừng một chút Dương Trầm Hương https://thuviensach.vn

lại nói tiếp, “Muội mang theo nhiều người một chút, mặc dù ta không hiểu chuyện bên ngoài nhưng cũng biết được đây không phải chuyện nhỏ, bọn họ đã đi theo ta, nói không chừng cũng sẽ có người đi theo muội.”

”Yên tâm, muội sẽ không cậy mạnh.”

Nám lại một chút, Dương Trầm Hương yên tâm rời khỏi y quán, ngồi xe ngựa trở về Lưu gia.

Trang Thư Tình cũng chỉ ở lại y quán một lát rồi về, bất kì ai cũng không nhìn ra có đó gì không thích hợp.”

Sau khi về nhà nàng đi qua căn nhà đối diện bằng lối đi đã được thông sẵn. Không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía căn phòng tối nhất bước đến.

”Đi ra.”

Một hồi sau Thanh Dương Tử mới lộ ra nửa gương mặt, hắn cũng không đi ra, chỉ nói một câu, “Trang tiểu thư, ta đang bận.”

Hắn một thân trải đầy vết máu loang lổ, làm như nàng không nhìn thấy sao? Trang Thư Tình cũng lười vạch trần hắn, “Chuẩn bị một chút, mang theo một số dược liệu cứu mạng, chúng ta phải đi ra ngoài.”

”Ôi, lập tức.” Có việc làm, Thanh Dương Tử lập tức liền hưng phấn.

Sau dó Trang Thư Tình đi tới thư phòng tìm một người khác.

Đã nhiều ngày Chỉ Cố không đi theo nàng, nàng có chút không quen.

Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều.

Trong thư phòng có bốn người đang ở.

Bạch Chiêm nhìn thấy nàng đến liền có chút cao hứng, nói đúng hơn là vô cùng cao hứng, “Sao lại đến?”

https://thuviensach.vn

Ba người khác vội vàng hành lễ, “Trang tiểu thư.”

Trang Thư Tình cười với bọn họ, kéo tay áo Bạch Chiêm nói: “Lưu Xuân Hiền và Từ tướng quân đang ở thôn trang ngoài thanh.”

”Ai đưa tin tức tới?”

”Lưu thiếu phu nhân, thôn trang kia là của nàng.”

Bạch Chiêm biết suy nghĩ trong lòng nàng, quay đầu phân phó, “Cho người đi theo.”

”Vâng.”

Sau hai khắc, đoàn người lên một chiếc xe ngựa bình thường đi ra khỏi thành.

Thôn trang quả thật thật rất dễ dàng tìm được.

Liếc mắt nhìn nhìn xung quanh, gần đây không chỉ có một thôn trang, tuy là cách xa nhau nhưng cũng rất an toàn.

Người trong thôn trang rất cẩn thận, đứng sau cửa hỏi người đến là ai.

”Ta họ Trang, đúng hẹn đến đây.”

Cửa lập tức liền được mở ra, Lưu Xuân Hiền trên mặt lúm phún râu đứng ở cửa, nhìn thấy được người, hai mắt liền sáng lên.

”Người ở nơi nào?”

Lưu Xuân Hiền không nói hai lời liền dẫn người vào trong phòng.

Hắn không nói chuyện, Trang Thư Tình cũng không hỏi nhiều, nàng rất sợ hỏi ra sẽ nhận được tin dữ.

https://thuviensach.vn

Dẫn người đến trước cửa hầm, Lưu Xuân Hiền giải thích nói:: “Hầm đã được chặn bằng đá, nếu có người đến cũng khó vào được.

Trang Thư Tình khẽ gật đầu. Vào thời điểm này có thể nghĩ cách cứu người mà không phải ruồng bỏ, đủ để có thể chứng minh nhân phẩm của nam nhân này rất cao tượng.

”Từ tướng quân, Khang Thắng. Trang đại phu đến.”

Ánh sáng bên trong hầm không tốt, lúc mới đi vào trang Thư Tình nhìn không rõ người ở bên trong. Nhưng lờ mờ vẫn có thể đoán được bên trong chỉ có hai người.

Nhưng tin tức lúc trước nhận được là Từ tướng quân và ba nhi tử bị

mất tích.

Trong lòng Trang Thư Tình có dự cảm bất hảo.

Từ Khang Thắng vừa nhìn thấy Trang Thư Tình liền quỳ xuống trước nàng, thanh âm khàn đặc, “Trang đại phu, cầu ngài cứu lấy cha ta, cầu xin ngài cứu lấy cha ta.”

”Đứng lên.”

Dưới thân Từ Công Mậu bị dâm một nhát dao, người đang hôn mê, gò má gầy như mất một lớp da.

Mạch tượng lúc đứt lúc liền, giống như là tùy thời có thể đứt đoạn.

”Cho ta biết tình huống của Từ tướng quân.”

Từ Khang Thắng nhanh chóng đi đến giọng nói khàn khàn: “Cha bị

trúng độc, trên người chỉ có một vết thương, miệng vết thương không tính nghiêm trọng, ta đã xử lý qua.”

https://thuviensach.vn

”Cho nên độc của Từ tướng quân độc không phải tới từ miệng vết thương, mà là có người hạ độc?” Vừa nói xong, Trang Thư Tình vừa ra hiệu cho Thanh Dương Tử tiến đến.

”Đúng, là bọn họ hạ độc cha ta.” Mắt Từ Khang thắng đỏ ngầu như

muốn nứt ra, “May mắn trước khi xuất chinh tiểu muội từ chỗ Trang đại phu lấy được khong ít được liệu, nàng nhấn mạnh tất cả đều là thuốc cứu mạng, còn sợ chúng ta dùng không đúng cách nên đã căn dặn rõ ràng, cha lấy một chút dược liệu quan trọng mang bên người, nếu không có những thứ này, cha sợ là không thể chống đỡ được đến khi trở về.”

Thanh Dương Tử lấy một giọt máu ra ngửi ngửi, lập tức liền kinh ngạc lên tiếng, “Là cùng một loại độc giống Ngột Đê.”

”Cũng là loại độc đó sao?”

”Không phải, là một trong số những loại Ngột Đê bị trúng.” Thanh Dương Tử giải thích nói: “Mấy loại độc kia bị hạ cùng lúc sẽ có thể khắc chế lẫn nhau, nhưng chỉ một loại sẽ càng nguy hại đến tính mạng còn người.”

”Ngươi có thể giải được không?”

”Đương nhiên có thể, nhưng mà phương pháp phối thuốc lúc trước không thể dùng, ta cần thời gian cân nhắc.” Không cần Trang Thư Tình thúc dục, hắn lập tức cầm mấy viên thuốc trong hộp ra bỏ vào miệng Từ

tướng quân, lúc trước lấy được không ít dược thảo tốt từ chỗ của Trang Thư

Tình, ngẫu nhiên hào phóng một lần cũng có thể.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 145: Mất Trưởng Tử

“Hầm rất ẩm ướt, Từ công tử hãy cõng Từ tướng quân lên giường đi.”

“Vâng.”

Từ Khang Thắng và Lưu Xuân Hiền thuần thục phối hợp đỡ người lên giường, dọc theo đường đi bọn họ đã phối hợp không biết bao nhiêu lần.

Đợi đến khi đưa ngươi đến nơi sáng hơn, Trang Thư Tình mới phát hiện tình huống của Từ tướng quân so với đoán trước của nàng còn kém hơn rất nhiều, môi khô nứt, sắc mặt tiều tụy, vài lần gặp mặt đều thầy Từ

tướng quân một bộ dạng cao lớn khỏe mạnh, hiện tại như vừa vớt người ra từ trong nước, giống một vị lão nhân đang sắp gần đất xa trời.

Cần thận xem mạch thêm một lần nữa, Trang Thư Tình nhận thấy vấn đề lớn nhất vẫn là độc, nhưng mà bệnh trạng như khó thở không can tâm này.

“Cha là đang uất giận.” Như là biết Trang Thư Tình đang nghĩ cái gì, Từ Khang Thắng mở miệng nói, trong thanh âm dường như mang hết tất cả

nhẫn nại vốn có, “Đại ca… đã chết.”

Trang Thư Tình mạnh mẽ ngẩng đầu, miệng giật giật, nhưng không nói được từ nào.

Ba cha con, có thể trở về hai người đã là vạn hạnh, dù sao cũng so với toàn đội đều mất còn tốt hơn rất nhiều, nhưng đối với Từ tướng quân lại không phải như thế, đó là nhi tử hắn dùng tâm bồi dưỡng nhiều năm, là https://thuviensach.vn

trưởng tử hắn kí thác mọi hi vọng, cho nên đây mới là vết thương trí mạng của hắn.

Từ Khang Thắng tiếp tục nói, “Cha đã sớm tra được chuyện không thích hợp, từ khi người mang đi mười vạn binh mã của Hội Nguyên Phủ đã cảm thấy không thích hợp, nhưng cho dù cảm thấy có gì đó không đúng thì cũng không thể bỏ lại bọn họ mà chỉ lo cho chính mình, vì vậy từ khi ra khỏi Họi Nguyên Phủ cha vừa cẩn thận chu toàn mọi thứ, vừa tìm chứng cứ, nhưng mà cha đã liệu sự sai, những người đó từ khi bắt đầu đã không muốn người còn sống trở về, vừa tra liền tra được bản thân bị trúng độc, cha ăn dược liệu để chống đỡ, đại ca… đại ca mang theo hộ vệ tùy thân mở

một đường máu, hai trăm cận vệ chết trận, đại ca cũng…”

Nghĩ đền tình cảnh bản thân từng chứng kiến, Từ Khang Thắng nhịn không được gào khóc, huynh trưởng của hắn liều mình mở đường máu, dù đã sắp kiệt sức vẫn không ngã xuống, còn giúp hắn cản mấy đao.

Cha hộc máu tại trận, dọc theo đường đi vẫn không tỉnh lại.

Khóe mắt Trang Thư Tình cảm thấy cay cay, nàng đã suy nghĩ tới kết cục, nhưng không hề tưởng tượng được quá trình sẽ diễn ra khốc liệt như

vậy.

Một hồi lâu sau, Từ Khang Thắng mới buông lỏng xuống.

“Đầu óc ta không nhiều mưu kế như đại ca, nếu dọc đường đi không có Lưu huynh đệ, ta và cha sợ là không thể đào thoát.”

Trải qua lần này, Lưu Xuân Hiền sớm không phải là vị thư sinh yếu đuối trước kia, trên người như cô đọng sinh tử, khiến cho hắn càng thêm kiên cường quyết đoán, thấy Từ Khang Thắng như vậy cũng chỉ có thể vỗ

vỗ bả vai của hắn, cũng không nói thêm gì.

https://thuviensach.vn

“Tình huống của Từ tướng quân y thuật của ta không giúp được, Chỉ

Cố, chàng nghĩ biện pháp mang Hạ Trân đến đây, thuật trâm cứu của nàng ấy có thể giúp được một chút.”

Bạch Chiêm liếc mắt nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyên hiểu ý, lập tức đi an bày.

Từ Khang Thắng cảm kích nhìn nàng, nguyên bản hắn còn có chút lo lắng Trang đại phu e ngại bọn họ đang bị chu sát nói không chừng bản thân còn bị quấn vào, ít người dưới tình huống như vậy còn có thể bảo trì bình tĩnh.

Trong thời giân chờ đợi, hắn và Xuân Hiện đã thương lương không dưới năm phương pháp khá nhau để ứng đối, nếu người tới không phải Trang đại phu thì sẽ xử lý như thế nào.

Cũng may Trang đại phu thật sự đến.

Trước kia có nghe đưa than sưởi ấm trong ngày thuyết rơi là một hành động vô cùng cảm động lòng người, hiện tại hắn dường như cảm nhận được rồi.

Tình huống Từ Khang Thắng biết được không nhiều, muốn biết rõ ngọn nguồn thì phải chờ Từ tướng quân tỉnh lại.

Bời vì độc không dễ giải như lúc trước nên khi Hạ Trân đến vẫn chưa có được thuốc giải, Trang Thư Tình trước để Hạ Trân trâm cứu cho Từ

tướng quân trước.

Nàng kéo Bạch Chiêm ra khỏi phòng, thở ra ngụm khí đã nghẹn hồi lâu, “Cảm giác không tốt lắm.”

Bạch Chiêm nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ “Ừm” một tiếng phụ họa, không nói cho nàng việc này sợ là có liền quan đến hắn.

https://thuviensach.vn

Cho dù có cách hắn thật xa, nhưng một số người vẫn luôn ngóng trông hắn có thể chết mới cam tâm.

Cho tới bây giờ hắn vẫn luôn cảm thấy chướng mắt với vị trí kia, Bọn họ còn cho rằng hắn giống bọn họ? Trong mắt chỉ chứa được một Chu Quốc nho nhỏ?

”Chỉ Cố, Từ gia như thế nào?”

Bạch Chiêm cầm chặt lấy tay nàng, mấy ngày nay rõ ràng ngủ không được an ổn nhưng vẫn cố chấp kiên trì, quyết ý không muốn để hắn liên lụy vào.

Chỉ là hiện tại sợ là khiến nàng thất vọng rồi.

”Ta sẽ không để bọn họ được đắc thủ.”

Trang Thư Tình nắm lấy tay hắn, “Bọn hắn bỏ công thiết kế như vậy chẳng phải vì muốn bức ta hành động đối kháng với hoàng thượng?”

“Bọn họ đã sớm hành động, động thủ với Từ Công Mậu cũng nằm trong tính toán.”

Lòng Trang Thư Tình bốc lên hàn ý, vì vậy Từ tướng quân chỉ còn chừa lại nửa cái mạng, chết mấy trăm thị vệ và con trai trưởng, tất cả đều chỉ vì Chỉ Cố? Chỉ vì muốn khích chàng ấy ra tay?

“Trừ vị trí kia, bọn họ còn có thể thấy được thứ gì nữa? Chết nhiều người hơn nữa cũng cảm thấy đáng có phải hay không?”

Bạch Chiêm kéo Trang Thư Tình đang tức giận đến phát run vào trong lòng, hoàng gia không có tình cảm, vì vậy hắn mới cách xa chỗ đó, ngay cả

kinh đô cũng không ở, thiên hạ rộng lớn, không phải chỉ có một Chu Quốc.

https://thuviensach.vn

Hắn chưa bao giờ từng vì phụ thân là hoàng đế mà cảm thấy siêu việt, ngược lại còn vì thân phận của hắn mà đã từng có ý nghĩ không muốn nhận thức, rất phiền toái.

Liền như lúc này vậy.

“Giải dược đã làm tốt.” Thanh Dương Tử bưng một chén nước đen tuyền đi đến, nhìn thấy hai người đang ôm nhau liền ‘A’ một tiếng thật dài, năm ngón tay che kín mắt, “Không nên nhìn, không nên nhìn.”

Trang Thư Tình kiếc hắn một cái, tự biết không thể tiếp tục ở trước mặt mọi người thân mật với Chỉ Cố.

Từ Công Mậu tỉnh lại đã là trời tối.

Con trai thứ vui mừng khóc lên, Lưu Xuân Hiền ánh mắt đỏ hồng, Trang đại phu ở đây, Bạch công tử cũng ở đây, xem ra hắn còn sống.

Đầu óc trì độn hồi lâu mới thong thả suy nghĩ, hình ảnh đầu tiên chảy vào đầu là cảnh tượng trưởng tử hy sinh trước lúc hắn ngất đi.

Trang Thư Tình nhìn mặt hắn đột nhiên trắng bệch, hơi thở dồn dập, môi biến sắc liền biết là sự tình không tốt, bước lên phía trước xem mạch, quả nhiên là tức giận công tâm.

“Từ tướng quân, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống tiếp, ngài không thể xảy ra chuyện, Từ gia một đại gia tộc vẫn phải chờ ngài gánh vác.”

Dồn dập thở dốc mấy tiếng, Từ tướng quân mới dần dần bình thường trở lại, lão lệ từ khóe mắt chảy xuống.

Trang Thư Tình cảm thấy mũi chua chua, nhưng không biết an ủi nỗi đau mất con của vị lão nhân trước mắt như thế nào.

https://thuviensach.vn

Cũng may Từ Công Mậu không thất thố bao lâu liền gắng gượng lại.

”Thắng nhi, Xuân Hiền, một đường đến đây làm khó hai ngươi mau đi nghỉ ngơi.”

”Cha...”

Lưu xuân hiền xác nhận, lôi kéo từ Khang Thắng ra ngoài.

Hạ Trân cũng tự giác ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa trông chừng.

Trầm mặc một lát, Từ Công Mậu mới mở miệng, “Bọn họ là hướng về

phía công tử ngài ra tay.”

Đầu Trang Thư Tình như ông ông lên từng tiếng, thế nhưng… thật sự

như vậy, “Bởi vì Từ gia có quan hệ gần với ta, mà ta với Chỉ Cố… cho nên muốn trừ bỏ ngài?”

“Không phải đơn giản như vậy.” Từ Công Mậu giãy dụa muốn ngồi dậy nói. Thanh Dương Tử tiến lên giúp một phen, trong triều ai cũng biết Hội Nguyên Phủ là địa bàn của công tử, không ít người từng can gián hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không hề nói tới chuyện gì về công tử, còn thường xuyên ban thưởng rất nhiều thứ cho công tử, vì vậy những người kia cũng càng thêm kiêm kị đề phòng Hội Nguyên Phủ, ngay cả Liệu gia Lão Tứ vì tộc gia ở Hội Nguyên Phủ mà hành động trên triều ngay cả

nửa bước cũng khó đi, nhân mạch mấy thập niên của Liễu lão gia tử cũng không có bao nhiêu tác dụng, những người khác càng không cần phải nói.”

Thờ dài một hơi, Từ Công Mậu tiếp tục nói: “Tuy rằng ta không chưởng quản binh quyền nhiều năm, chỉ quản chút binh mã ở Hội Nguyên Phủ, nhưng bọn họ vẫn lo lắng với ta, sợ ta được công tử sở dụng, cho nên mới muốn hành động chặt đi ‘cánh tay’ của ngài.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm vẫn như trước không để ý, “Bọn họ cấu kế với Cúc quốc?”

“Vâng.” Vừa nói đến đây, Từ Công Mậu liền kích động, “Lúc trước binh bại là bởi vì bọn họ cấu kết cho kẻ thù xâm nhập vào, chẳng lẽ bọn họ

không biết Cúc Quốc ăn không đủ no hay sao? Hành động dẫn sói vào nhà như vậy sao có thể làm!

“Chỉ cần có thể ngời lên vị trí kia, có cái gì bọn họ không thể làm, ngươi lên kinh đi.” Khóe môi Bạch Chiêm gợi lên độ cong lạnh lùng, “Tất cả người của Từ gia đều đi, trên đường sẽ có kẻ được phái đến, ta sẽ cho người hộ tống bọn họ.”

Từ Công Mậu lập tức hiểu được ý tứ của Bạch công tử, dùng sức gật đầu, “Ta đi.”

”Trần Nguyên, đi an bày.”

”Vâng.”

Bạch Chiêm lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Từ Công Mậu, “Người Từ gia ta giúp ngươi chiếu cố, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng.”

”Chuyện không liên quan đến công tử, là bọn hắn không chịu được công tử, ta không cầu gì khác, chỉ cầu có thể báo thù huyết hận cho trưởng tử.”

Trang Thư Tình cẩn thận quan sát vẻ mặt Từ Công Mậu, xác định không có mang theo đối hận ý với Chỉ Cố mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nếu Từ gia đối với chỉ cố hoặc đối với nàng nàng nổi lên khúc mắc, nàng sẽ

cảm thấy đáng tiếc.

Nàng khẳng định sẽ đứng bên người Chỉ Cố cho dù Giai Oánh là đệ tử

nàng.

https://thuviensach.vn

Từ gia vô tội, Chỉ Cố sao không vô tội chứ?

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 146: Bạch Chiêm Bị Bệnh

Liên tục mấy ngày, Từ Giai Oánh đều đứng ở trong sân của nàng, đây là ý của tam ca.

Trong lòng nàng cũng có chút ngóng trông.

Đã là buổi tối, nàng cũng đã chết tâm, chuẩn bị trờ về nghỉ.

”Ngao ô!”

Không chút nghĩ ngợi, Từ Giai Oánh cũng bất chấp xiêm đã thoát một nửa, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trong viện là là con sói bạc uy phong lẫm lẫm đứng trước sân, trong miệng ngậm một bức thư.

Đưa tay nhận lấy, Từ Giai Oánh ngây ngốc nói một câu cám ơn.

Con sói bạc hô lên một tiếng, nhảy lên nóc nhà rời đ.

Trên phong thư viết ‘gửi Từ phu nhân’.

Từ Giai Oánh nhanh chóng chạy tới chỗ mẫu thân, trước cửa viện quay đầu lại phân phó, “Đi tìm tam ca, nói tam ca đến chỗ của nương.”

”Vâng.”

Từ phu nhân một đêm không ngủ được, đang uống trà an thần, cầu nguyện tối nay có thể nghỉ ngơi tốt mấy canh giờ, nếu không khối thân thể

https://thuviensach.vn

này của nàng sẽ không chống đỡ được.

Ngẩng đầu nhìn nữ nhi đi đến định lên tiếng hỏi, thấy phong thư trong tay nàng liền hiểu được.

Cho hạ nhân trong phòng ra ngoài hết, từ phu nhan vội vàng mở thư

trong tay ra xem.

Dường như người viết thư không thể bỉnh ổn tâm tình nên chữ viết ngoáy rất nhiều, tâm tình cũng không an tĩnh như lần trước.

Từ phu nhân cẩn thận nhìn hai lần rồi đưa cho nữ nhi.

“Thật tốt quá, thật tốt quá, cha còn sống, cha còn sống…” Từ Giai Oánh vừa xem vừa cười, nhưng nhìn thấy lời sau liền cười không nổi.

Đại ca mất rồi, đại ca thế nhưng mất rồi.

Từ Giai Oánh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nương, lại nhìn thấy nương vừa cười vừa rơi lê.

”Nương...”

”Ta không sao, ta cao hứng, ta cao hứng.” Từ phu nhân ôm ngực, xem nhẹ đau đớn trong tâm khảm, “Nếu như không có tin xấu lúc trước, có thể

ta sẽ chỉ có thương tâm, nhưng so với cả ba không về, hiện tại cuối cùng còn được hai người cũng đã may mắn. Tốt hơn nhiều với dự đoán của ta, ta cao hứng. Thật sự cao hứng.”

Từ Giai Oánh tất nhiên không tin lời này của nàng, nhưng cũng chỉ có thể mong nương thực sự suy nghĩ như vậy.

“Trang đại phu bảo chúng ta cùng cha lên kinh kêu oan trước sao?”

https://thuviensach.vn

“Đây là ý của Bạch công tử.” Từ phu nhan vỗ vỗ ngực mấy cái, muốn khiến cho lòng ngực không khó chịu nữa, “Các con vẫn một mực không hiểu tại sao chúng ta lại lễ ngộ với Bạch công tử như vậy, hiện tại cũng không giấu diếm các con nữa, Bạch công tử là hoàng tử, những chuyện khác không cần suy nghĩ, cứ theo lời ngài ấy làm. Bạch công tử đã nói sẽ

cho người hộ tống chúng ta lên kinh, chúng ta chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, đi chuẩn bị đi, người của hoàng thượng vừa đến chúng ta liền lập tức lên kinh.”

”Hoàng... Hoàng tử?” Từ Giai Oánh ngốc lăng lăng hỏi, “Vậy sư phụ

chẳng phải chính là hoàng tử phi?”

“Bạch công tử vẫn luôn chướng mắt vị trí này, hoàng thượng vẫn luôn muốn đính chính danh hiệu nhưng Bạch công tử không cần, vì vậy ngài ấy vẫn là Bạch Công tử, mà không phải hoàng tử Chu Quốc.”

Từ khang Bình lại suy nghĩ thực tế hơn, “Hoàng thượng đối với vị

hoàng tử này thế nào?”

“Cực kì thiên vị sủng ái, chỉ cần ngài ấy nhúng tay muốn quản việc này, Từ gia cũng ta sẽ không có việc gì, đại ca các ngươi sẽ không còn chết không minh bạch.” Từ phu nhân cắn chặt răng, hận không thể tìm được người kia một ngụm cắn chết hắn.

Từ Khang Bình thoáng an lòng một chút, nghĩ tới những kẻ có thể

được an bày trên đường để bắt người Từ gia liền lên tiếng, “Con lập tức đi an bày.”

Ngày kế, người của kinh đô đã tới.

Một đám người vây kín Từ gia, nhưng không có động tác gì khác, người đứng đầu đi về phía Bạch phủ.

Sau đó được người Bạch phủ dẫn đến trước mặt công tử.

https://thuviensach.vn

“Mạt tướng thống lĩnh cấm vệ quân Kim Quý tham kiến Bạch công tử.”

“Miển.” tâm tình Bạch chiêm không được tốt lắm, “Người của ai?”

“Dạ?”Kim Quý không hiểu ngẩng đầu, cái gì người của ai?

“Công tử nhà ta hỏi ngươi là người của vị quý nhân nào?” Trần Nguyên phiên dịch lại một câu, chợt thấy chính mình cũng co rút khóe miệng, ai lại nói thực ra minh là người của ai.

Quả nhiên, Kim Quý ‘pằng’ một tiếng quỳ xuống. “Mạt tướng ngàn vạn không dám.”

Bạch Chiêm phiền chán nhất là nhưng người động một cái liền quỳ

xuống, người ở Bạch phủ ngày thường cũng không có bộ dáng này.”Tới gặp ta làm gì.”

Kim Quý từ trong lòng lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên, “Trước khi đi hoàng thượng có giao cho mạt tướng một phong tư, lệnh mạt tướng tự mình đưa đến tay công tử.”

Trần Nguyên tiếp nhận, cẩn thận coi kỹ sau mới đưa cho công tử.

Bên trong thư chỉ có mấy lời ít ỏi, nói hắn cũng cùng hồi kinh, chỉ cần hắn tiếp nhận việc này, Từ gia tùy ý hắn xử trí.

Bạch Chiêm đương nhiên biết đây là một cái bẫy, giẫm lên thì cũng đừng nghĩ muốn thoát thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, ngay cả nhìn kim Quý củng thuận mắt hơn rất nhiều.

“Đứng lên nói đi.”

Kim Quý bất an đứng dậy, không dám nói nhiều thêm một lời.

https://thuviensach.vn

“Phụ thân nói ngươi làm thế nào?”

“Hồi công tử, hoàng thượng nói mang toàn bộ Từ gia lên kinh đô, Từ

phủ tạm thời dán giấy niêm phong.”

”Dẫn theo bao nhiêu người đến?”

”Hai trăm người.”

Bạch Chiêm quay đầu phân phó, “Trần Nguyên phái bốn mươi người trà trộn vào, lên kinh cùng bọn họ, người nào đến cứ trói lại đưa tới trước mặt phụ thân.”

Kim Quý nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Bạch công tử vì muốn bảo hộ người Từ gia, dù sao Hội Nguyên Phủ cũng gần kinh đô, Từ gia và trang Thư Tình lại thân cận là chuyện rất nhiều người đều biết, nhưng nghe đến lời phía sau liền cảm thấy không thích hợp, Bạch công tử ý nói là có người sẽ đến đoạt người?

Nhưng mà hắn cũng không hỏi nhiều.

Trước khi dến hoàng thượng đã từng phân phó, Bạch công tử nói thế

nào hắn cũng chỉ cầ nghe theo, nếu Bạch công tử muốn giúp Từ gia hắn cũng phải thuận ý.

Tình huống hiện tại đã tốt hơn so với đoán trước tốt hơn nhiều Bạch Chiêm đem thư cho Trang Thư Tình xem.

“Hoàng thượng là có ý gì? Không ngại muốn kéo thêm thù hận cho chàng hay sao?”

”Phụ thân muốn để ta kế vị.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình suy nghĩ, nhớ tới mấy câu kia, cũng không thấy có ý này.

Bạch Chiêm cũng không giải thích với nàng, “Ta không có hứng thú, không cần để ý tới, nhưng mà lần này ta tính muốn đi kinh đô một chuyến, có một số người nếu không muốn sống yên qua ngày vậy thì cũng đừng mơ.”

Trang Thư Tình cũng tức giận bọn họ không coi trọng mạng người, oán hận nói: “Nên để cho bọn họ biết không thể dùng địa vị đi ép buộc người khác, lúc trước đại hoàng tử và tứ hoàng tử gặp chuyện như vậy không phải chỉ cần bế môn không ra thôi sao, bọn họ có thể sợ cái gì, nếu muốn bọn họ không dám ra tay thì phải xử trí theo pháp luật, làm như vậy bọn họ mới còn dám tiếp tục ra tay nữa.”

Trong mắt Bạch CHiêm hiện lên ý cười, đừng nhìn Hữu Phong là đại phu, tâm địa từ bi, nhưng có một số việc lại cực kỳ có nguyên tắc.

“Chỉ Cố, chàng đừng nhúc nhích.” Bởi vì là ở nhà nên Bạch Chiêm không búi tóc, tóc đã tán loạn một nửa.

Trang Thư Tình quần một lọn tóc trong tay, nếu nàng nhìn không lầm, CHỉ cố có sợi tóc màu trắng. Rõ như vậy, trước kia không có khả nàng nàng không phát hiện được, cũng không phải đột nhiên liền có.

Kéo người ra bên ngoài, thả xuống toàn bộ tóc của hắn, nương theo ánh sáng bên ngoài kề sát mặt vào nhìn, tóc bạc so với của nàng còn nhiều hơn.

Trang Thư tình lập tức nóng nảy, “Sao lại như vậy, sao đột nhiên tóc lại trắng nhiều như vậy.”

Theo bản năng xem mạch của hắn, Bạch Chiêm lại tránh tay nàng,

“Không sao.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. “Chàng biết là chuyện gì xảy ra có phải hay không?”

Bạch CHiêm tự mình búi lại tóc, trong lòng nổi lên gợn sóng, trên mặt lại không hiện nữa phần, “Trước kia từng có, sau này thì tốt hơn nhiều, không nghĩ tới bây giờ lại có.”

Trang Tư Tình linh hồn đến từ hiện đại, thiếu niên tóc bạc cũng gặt qua không ít, đây quả thật cũng không phải vấn đề lớn, chân chính khiến nàng quan tâm là chỉ cố đang dấu diếm gì đó.

”Cho ta xem mạch. Ta lo lắng.”

Bạch Chiêm cho tới bây giờ cũng không cự tuyệt nàng cái gì, cũng không kiên trì bao lâu liền đưa tay tới.

“Làm sao có thể…” Trong mắt Trang Thư Tình tràn đầy kinh ngạc, trước kia nàng đã xem mạch cho Chỉ Cố. Cho tới bây giờ vẫn không thể tốt hơn, nhưng mạch tượng lần này lại quá nhiều nguyên khí so với bình thường, nhưng khí huyết lại hư, chuyện này không phải quá mâu thuẫn hay sao?”

”Không cần lo lắng, Qua một thời gian ngắn thì tốt rồi, nếu đến lúc đó còn chưa tốt thì nàng lại lo lắng cũng không muộn.”

Nhìn vẻ mặt của hắn hoàn toàn bình thường, nghi ngờ trong lòng Trang Thư Tình rốt cuộc vơi đi một chút, “Nếu như có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với ta.”

”Ừm.”

Tựa như ngày thường đưa Trang Thư Tình trở về phòng ngủ, đưa người về phòng, nói ngủ ngon, Bạch Chiêm như thường quay đầu đi.

https://thuviensach.vn

Nhưng hắn không trở về phòng của mình, mà tiến đến phòng của Thanh DƯơng Tử.

Thái độ của Thanh Dương Tử đối với giải phẫu thật sự là vô cùng nhiệt tình. Trang Thư Tình vẫn luôn quá lo lắng hắn ngày đêm ham mê giải phẫu khiến âm khí xâm nhập, vì vậy quy định buổi tối không được giải phẫu.

Nguyên tưởng rằng Thanh Dương Tử sẽ không nghe theo, nhưng Thanh Dương Tử chẳng những sảng khoái đáp ứng, mà còn rất nghiêm cẩn chấp hành, lúc này Trang Thư Tình mới không thường theo dõi hắn nữa.

Hôm nay, Thanh Dương Tử đang phối dược

Thình lình xảy ra động tĩnh khiến tay hắn run lên, thuốc bột cho quá tay, nhưng hắn lại rất thành thật quay người không có nửa câu oán thán.

Không có biện pháp, người dám đá cửa phòng hắn quả thật không nhiều.

”Công tử.”

Bạch Chiêm tùy ý ngồi xuống, “Xem mạch.”

Tuy rằng Thanh DƯơng Tử cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Rất nhanh, hắn liền biết nguyên nhân.

”Làm sao có thể...”

Thấy công tử không có chút nào kinh ngạc, Thanh Dương tử quyết tâm cẩn thệ phân biệt từng sự cổ quái của mạch tượng.

“Nguyên khí quá nhiều nhưng khí huyết lại hư có phải vậy không?”

https://thuviensach.vn

Nói hắn trả lời như thế nào đây, lúc trước vẫn bình thường sao lại đột nhiên như vậy, khí huyết sao lại hư!

Thanh Dương tử thu tay, long mày nhăn lạ, “Công tử ngài có biết tình huống của mình không? Nguyên nhân thì sao? Ngài cũng biết?”

”Hữu Phong nói.”

Thanh Dương Tử nghĩ một lát mới nhớ ro công tử lấy tên chữ cho Trang tiểu thư là Hữu Phong, “Trang tiểu thư đã biết?”

Vân vê cổ tay áo, Bạch Chiêm nói: “Ngươi đừng nói cho nàng ấy biết ta để ngươi điều trị thân thể, miễn cho nàng lo lắng.”

“Vâng, ngài muốn ta nói như thể nào cũng ó thể, nhưng mà ngài cũng phải nói với ta, thân thể của ngài như vậy là vì sao?”

”Ngươi theo ta mấy năm nhưng có từng thấy ta luyện công ba giờ

chưa?”

Thanh Dương Tử nghĩ nghĩ, lắc đầu.

”Công pháp không hoàn toàn, mười bốn tuổi ta đến bình cảnh, đột phá không được, lúc đó thiếu chút nữa toi mạng, sau này lại bị tán đi một phần công lực, ta cũng không luyện võ công mới sợ lại gặp chuyện không may.”

“Nếu đã không luyện công nữa vậy sao có thể lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ không luyện nhưng nó lại tăng trưởng.” Thấy vẻ mặt công tử, Thanh Dương Tử trố mắt, “Thật sự là như thế?”

Điều này khiến cho nhiều người liều sống liều chết luyện công sao có thể chấp nhận sự thực!

”Không có biện pháp khác sao? Có thể bỏ đi một phần hay không?”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm mím môi, “Nếu bỏ đi cũng chỉ có thể bỏ toàn bộ, làm một phế nhân.”

“Công tử, cho dù ngài là phế nhân ta cũng sẽ đi theo ngài.”

“...” Bạch Chiêm không tiếp tục nhìn hắn, xoay người về phòng.

“HÌnh như lời nói không dễ nghe.” Thanh Dương Tử ngồi xổm xuống xoa loạn một đầu đầy tóc vốn đã rất rối loạn, dùng sức suy nghĩ ra những thứ hắn học được từ sư phụ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nguyên do vì sao.

Loại tình huống này có thế nghĩ biện pháp khác đem công pháp tán ra một phần? Nếu có thể dễ dàng như vậy, công tử đã sớm làm.

Công tử luyện, hình như là công pháp gia truyền của Bạch gia.

Đầu óc hắn không dùng được, phải đi thương lượng với Trần Nguyên một tiếng, để hắn nghĩ biện pháp.

Hắn nói lời thật lòng, cho dù công tử phế đi võ công bọn hắn vẫn như

trước đi theo công tử, chỉ là… công tử tuyệt đối không thể để bản thân biến thành như vậy.

Từ gia hiện tại tuy là gia quyến của tôi thần, nhưng cũng không trông nom quá khắt khe, càng không cần phải nói bị xiềng chân đóng gô.

Bởi vì đại bộ phần là nữ quyến, Kim Quý đã chuẩn bị trước cho bọ họ

một cỗ xe ngựa tốt.

Người Tư gia rất có chừng mực, xe ngựa cũng không đẹp đẽ quý giá, là loại đơn giản nhất, trên đường thường có người dùng loại này, trên đường bị xóc choáng váng.

https://thuviensach.vn

Nhưng người Từ gia vẫn cảm kích, đây chẳng những bảo toàn mặt mũi Từ gia, cũng có thể hạn chế các nàng chịu khổ, thân là tội thần, đây đã là ưu đãi khó có được.

Việc này đã truyền ra.

Từ sáng sớm, trước cửa Từ gia đã có rất nhiều người.

Người có quan hệ với Từ gia cũng không nhiều.

Lòng người dễ thay đổi, không hơn gì thứ này.

Từ Giai Oánh cùng mẫu thân và đại tẩu cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa, thăm dò vén mành lên, cũng không có người nào lên tiếng khiển trách bọn họ.

Cho tới bây giờ nàng vẫn là đại tiểu thư cao cao tại thượng, lần này rơi xuống nước, trên mặt Từ Giai Oánh cũng có chút mất mặt, nhưng nhìn thấy sư phụ và sư muội đều ở trong đám người, lòng nàng nhất thời liền sáng sủa.

“Nương, sư phụ đang gật đầu với con, là có ý gì?”

Tinh thần Từ phu nhân không tốt lắm nhưng vẫn cố gắng chống người nhìn qua cửa xe, nhưng lại không nhìn thấy động tác của Trang đại phu.

Đang định buông mành xuống, một vật được ném vào cửa xe.

Từ Giai Oánh vội nhặt lên, là một nắm giấy.

“Bên trong có bốn mươi người, người đứng đầu ngươi đã gặp qua, Ngô Thiên, có việc gì thì tìm hắn, trên đường đi nhớ để ý.”

“Nương, chỉ cần lần này Từ gia có thể vượt qua cơn sóng lớn, con sẽ

đem mạng mình bán cho sư phụ.”

https://thuviensach.vn

Từ phu nhân khẽ buông lỏng, thân thể dựa ra sau, “Bán đi, nàng đáng giá nhận được.”

Lúc các nàng bị vây trong phủ không thể động đậy, nếu không có Trang đại phu vì các nàng nghĩ cách, khả năng các nàng sẽ không thể an tâm lên kinh như vậy, kinh đô cũng sẽ không dễ dàng chuẩn bị xe ngựa cho các nàng.

Nàng vô cùng may mắn vì quyết định thành toán tâm nguyện học y của nữ nhi.

Có nhân, mới có quả.

Bạch Chiêm vẫn như trước đứng sau lưng Trang Thư Tình cùng vào cùng ra, hết thảy đều giống như thường, nhưng Trần Nguyên rõ ràng cảm thấy được công tử đang khẩn trương.

Hắn đã đi thư phòng của Bạch gia.

“Không có bất kỳ quyển sách quý nào.”

Hướng Tả nhanh chóng thả chậm bước chận, “Công pháp này của Bạch gia là từ đâu tới.”

”Tổ truyền.”

”Tổ tiên mấy đời? Bắt đầu tra ra ngọn nguồn? Mỗi công pháp luôn có một lai lịch.” Hướng Tả dừng bước lại, “Ta đi thăm dò.”

“Đợi một chút.” Trần Nguyên nghĩ nghĩ, “Chúng ta có thể thử xuống ty từ chỗ Bạch chính thụ.”

Bạch chính thụ? Hướng Tả lập tức lục tìm người này trong đầu, quả

thật là nên ra tay từ người này, hiểu biết của người Bạch gia so với bọn họ

kỹ càng hơn rất nhiều, chỉ là. “Hắn không nhất thiết sẽ nói cho ngươi, nếu https://thuviensach.vn

để Bạch gia biết thân thể công tử có vấn đề, hoạc là bọn họ sẽ nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, trước tới nay công tử vẫn luôn muốn triệt để loại bỏ quan hệ với Bạch gia, không thể để bọn họ biết được.”

“Chúng ta không được, không nhất định là Trang tiểu thư không làm được, Bạch Chính Thụ ia cũng không phải loại người lòng tham không đáy, yêu cầu bình thường có thể đáp ứng.”

Trần Nguyên đẩy cửa sổ ra, vừa lúc có gió thổi đến, mang theo lãnh ý,

“Việc này, nên để Trang tiểu thư biết.”

”Công tử sẽ không đồng ý.”

”Hậu quả do ta gánh, không có gì quan trọng hơn thân thể của công tử.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 147: Căn Nguyên

Căn nguyên

Trang Thư Tình vốn rất quan tâm đến chuyện kia, nhưng nghe được lời của Trần Nguyên nàng vẫn có chút không hiểu.

Không phải chỉ là tóc trắng sao? Làm gì lại nhắc lên chuyện lớn như

vậy?

“Nếu vẫn không thể tìm được phương pháp giải quyết, Chỉ Cố lại không chịu phế bỏ võ công? Như vậy chàng ấy sẽ chết sao?”

“Sẽ.” Trần Nguyên cười khổ, “Công tử tuyệt sẽ không phế bỏ võ công khiến bản thân trở thành phế nhân.”

Từ thiên đường ngã xuống địa ngục cũng không hơn gì chuyện này, người luôn kiêu ngạo như hắn sao có thể chấp nhận được.

Chỉ cần nghĩ như vậy, Trang Thư Tình liền vô cùng đau lòng.

“Chờ hai ngày sau Bạch Chính Thụ sẽ đưa con của hắn đến đây tái khám.”

Trần Nguyên ngầm hiểu, không tiếng động lui ra.

Trang Thư Tình muốn đứng dậy đến y quán nhưng cơ thể dường như

mất hết sức lực, nàng nghĩ, tại sao lại như vậy? Rõ ràng nàng chỉ vừa mới có được hạnh phúc, không lâu trước Chỉ Cố còn nói nàng chỉ còn giữ đạo https://thuviensach.vn

hiếu mấy tháng, vừa hết hiếu kì hai người sẽ đính hôn trước sang năm, sang năm liền thành thân.

Rõ ràng nàng đang cực kỳ hạnh phúc.

Bạch Chiêm tiến vào, Trang Thư Tình chưa nói lời nào hắn cũng đã hiểu hết.

Hiếm khi, bước chân của hắn có chút chần chờ.

Hắn không biết nên an ủi Hữu Phong như thế nào, chỉ có thể đến gần ôm lấy nàng.

Sau đó, hắn nghe thấy người trong lòng nhẹ nhàng ôm lấy hắn nói:

“Không sợ, chúng ta không sợ, sẽ giải quyết được, chúng ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết.”

Bạch Chiêm muốn nói hắn không sao, trong lòng hắn cũng có thứ cảm xúc gọi là e ngại.

Nhưng hắn lại sợ hãi, sợ bản thân không thể cùng người trong lòng bên nhau đến lúc răng long đầu bạc, sợ sau khi thành thân sẽ bỏ lại nàng một mình cô đơn trôi qua suốt quãng đời còn lại.

Nhưng chuyện này, hắn không thể nói ra.

Bởi vì hắn là Bạch Chiêm.

Thật lâu sau, Trang Thư Tình mới hỏi Bạch Chiêm, “Tam Tử nói cái gì?”

Vừa rồi Trần Nguyên dám đến tìm nàng, cũng bởi vì Tam Tử đến.

“Người nhúng tay vào chuyện này là trưởng công chúa và phò mã của nàng ta, nhưng người ngầm thao túng phía sau Tam Tử không thể tra ra, chỉ

https://thuviensach.vn

lấy được hứng cứ trưởng công chưa cấu kết với Cúc Quốc.”

“Phản bội Chu Quốc sẽ bị xử lý như thế nào?”

“Tử tội, tru di cửu tộc.” Bạch Chiêm kéo người ngồi xuống bên cạnh, ôm người lên đùi, không tru cửu tộc của nàng được, nhưng một nhà phò mã không thể trốn thoát.”

Trang Thư Tình nhíu mày. “Đến nước này nàng ta vẫn không chịu khai ra kẻ đồng mưu?”

“Xem ra là người kia đã hứa hẹn gì đó với nàng, ta thực hiếu kỳ người phía sau là ai, kẻ này có đầu óc hơn so với những người trước.”

“Đúng là sống không yên.” Tựa vào trước ngực nam nhân, nhịp tim của nàng như hòa vào nhịp tim của hắn, Trang Thư Tình vụng trộm nghĩ, nếu hai người có thể ở cùng nhau như thế này mãi thì thật là tốt.

“Từ gia như thế nào? Có động tĩnh gì không?”

“Còn chưa có, đều là nữ quyến, đường đi rất thuận lợi.”

“Thân thể của chàng là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện vấn đề?”

“Mười bốn tuổi, khi đó vì để có thể đột phá nên khiêu chiến khắp nơi, đáng tiếc chọn được không ít đối thủ nhưng vẫn không thể đột phá.”

“Chàng khẳng định chỉ cần đột phá thì sẽ không có vấn đề gì nữa?”

“Ừm.”

Hai người câu có câu không nói xong, cứ như vậy ôm nhau nửa ngày.

Khi Bạch Chính Thụ được mời đến còn tưởng rằng chân của con trai hắn xảy ra vấn đề gì, chưa ngồi xuống chỗ lập tức liền hỏi.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình lắc đầu, “Không liên quan đến con trai ngươi, cậu bé khôi phục rất tốt, chỉ cần chú ý điều dưỡng liền tốt.”

“Vậy…”

“Điền Chân, ngươi ra giữ cửa, ai cũng không được phép tới gần.”

Điền Chân sớm đã biết được chuyện từ chỗ của đại quan gia, không nói hai lời liền lui ra ngoài.

Nhìn tình huống trước mắt, Bạch Chính Thụ càng không hiểu ra sao.

Uống một ngụm trà, Trang Thư Tình cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra mục đích của bản thân, “Thân thể Chỉ Cố bởi vì luyện công nên xuất hiện một chút vấn đề, công pháp chàng ấy luyện là của Bạch gia, ta muốn hỏi một chút, ở Bạch gia từng xuất hiện vấn đề gì chưa?”

Bạch Chính Thụ kinh ngạc, “Sao lại có vấn đề được? Mấy năm nay người Bạch gia đều luyện loại công pháp này, không có người nào xảy ra vấn đề.”

“Một người cũng không có?”

Bạch Chính Thụ suy nghĩ, cũng không vội vã phủ định, “Công pháp Bạch gia không hề dễ luyện, tổng cộng có sáu tầng. Nhưng theo ta được biết, trong các thể hệ Bạch gia, người lợi hại nhất cũng chỉ luyện đến tầng thứ tư, sau đó thì rất khó đột phá, xin hỏi một tiếng, Bạch công tử luyện đến tầng thứ mấy?”

Cái này, Trang Thư Tình không hỏi qua, nhất thời cũng không trả lời được.

Suy nghĩ một lát, Trang Thư Tình hỏi, “Nếu luyện đến tầng thứ sáu sẽ

như thế nào?”

https://thuviensach.vn

“Không thể nói là thiên hạ vô định nhưng trên đời có rất ít người có thể trở thành đối thủ, chỉ là từ trước tới nay Bạch gia chưa từng xuất hiện nhân tài như vậy.” Khả năng duy nhất chính là Bạch Chiêm, nhưng bọn họ

không dám khẳng định Bạch Chiêm đã luyện đến tầng thứ mấy, chỉ nghe đồn rằng, rất ít người có thể địch lại Bạch Chiêm.

“Khởi nguồn của công pháp Bạch gia từ nơi nào, ngươi có biết không?” Không đợi hắn trả lời, Trang Thư Tình lại nói: “Ta biết vấn đề này có chút quá mức, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể trả lời, coi như là nể

mặt Bạch phu nhân.”

Trong lúc nhất thời Bạch Chính Thụ không thể trả lời, như là đang lo lắng.

“Đương nhiên, nếu ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói.”

“Ta không phải gia chủ Bạch gia, người sau này làm gia chủ cũng không tới lượt ta, ta sẽ không tốn hết tâm tư vào Bạch gia.” Bạch Chính Thụ tự giễu nói một câu, “Chuyện này côn không phải không thể nói, tổ

tiên Bạch gia cũng không phải người Chu Quốc, mà đến từ Tây Vực.”

“Có thể nói địa điểm cụ thể không?”

“Ta không nhớ hết được, như vậy đi, để ta trở về tra chút tư liệu, xem thử có thể giúp được gì không.”

Trang Thư Tình cảm thấy nhất định phải cảm ơn ý thức nghề nghiệp của bản thân, nàng không bởi vì đứa nhỏ kia họ Bạch mà không cứu, vì vậy mà hiện tại Bạch Chính Thụ mới có thể dụng tâm báo đáp nàng.

Đứng dậy trịnh trọng cúi thấp người, “Đa tạ.”

“Lời này của Trang đại phu nói có chút sớm, ta cũng không biết có thể

giúp được hay không.” Dừng một chút, Bạch Chình Thụ hỏi, “Tình huống https://thuviensach.vn

của Bạch công tử thật sự nguy kịch sao?”

“Chuyện này ta cũng không am hiểu, cụ thể như thế nào ta cũng không biết rõ được, nghe nói hắn chỉ cần đột phá, nếu không, hắns sẽ chết.”

Lòng Bạch Chính Thụ nhất thời trầm mặc thật lâu, có phải đã luyện đến tầng thứ sáu? Tổ tiên đã có người từng luyện đến tấng thứ năm, trong đó cũng không lưu lại phương pháp đột phá, nếu như không đột phá chỉ có thể tìm chết, nhưng trong gia tộc không hề lưu lại bất cứ tư liệu gì về cách đột phá tầng sáu, không người nào biết được phương pháp.

Bạch Chính Thụ là ít người Bạch gia có được tâm thái ổn định, cảm thấy Bạch Chiêm cho dù không về Bạch gia nhưng hắn cũng mang họ

Bạch, cũng là nhi tử của đường tỷ, hắn trẻ tuổi như vậy lại có thể tiến vào cảnh giới mà chưa một tộc nhân nào tiến vào được, đây là kiêu ngạo của toàn bộ Bạch gia.

“Ta lập tức trở về, lập tức sẽ cho Trang đại phu đáp án.”

Trang Thư Tình cũng đứng dậy, ngữ khí thành khẩn, “Tình huống của Chỉ Cố mong Bạch gia tạm thời đừng nói cho người khác, không phải chúng ta đề phòng Bạch gia, mà hiện tại có hoàng tử trong triều muốn nhằm vào hắn, nếu vào thời khắc này lại có người làm khó hắn, ta sợ Chỉ

Cố sẽ xảy ra chuyện.”

“Ta hiểu được.” Bạch Chính Thụ cũng không hỏi nhiều về chuyện hoàng gia, là một người vô cùng đúng mực.

Lời này Trang Thư Tình là cố ý nói ra, Chỉ Cố tuy không phải người yếu thế, nhưng một số việc, cần hạn chế được thì càng tốt, nàng cũng không cần xen vào quá nhiều, nàng muốn cho một số người biết, những thứ

Chỉ Cố có được không phải đột nhiên từ trên trời rơi xuống.

https://thuviensach.vn

Bạch Chính Thụ vừa đi, cửa phòng bên cạnh liền mở ra. Trần Nguyên, Hướng Tả, Thanh Dương Tử ba người từ bên trong đi ra.

“Đều nghe được rồi?”

Trần Nguyên gật đầu, “Không nghĩ tới lại có quan hệ tới Tây Vực, công pháp thật tà quái, không giống như công pháp công tử luyện.”

“Trong Bạch phủ có người nào quen thuộc Tây Vực không?”

“Không có, không quen thuộc cũng không sao, đi mấy chuyến là được, để ta cho người đi dò đường trước.”

“Không vội, chờ tin tức từ Bạch Chính Thụ đến đã.”

Hướng Tả vẫn một mực không nói chuyện, hắn coi như là người đầu tiên trong Bạch Phủ tiếp xúc với Trang đại phu trước, cũng là người ở bên cạnh nàng lâu nhất. Tiểu cô nương làm việc cẩn thận dè dặt lúc trước hoàn toàn không thể so với Trang tiểu thư lưu loát quyết đoán hiện tại.

Nàng trưởng thành thật nhanh, hắn nghĩ.

“Hướng Tả, người trầm mặc như vậy có chút không giống ngươi.”

Đột nhiên bị điểm danh, Hướng Tả theo bản năng ngẩng đầu nhìn về

phía người nói chuyện, đầu óc chưa phản ứng kịp liền nói ra lời trong lòng,

“Ta vẫn chưa thích ứng được với một Trang tiểu thư quả quyết như vậy.”

Trần Nguyên liền ném cho hắn một ánh mắt xem thường, Thanh Dương Tử càng trực tiếp cười lên tiếng.

Trang Thư Tình cũng cười, “Trước kia không có núi để dựa, tất nhiên phải cẩn thận làm việc, tránh chọc phải phiền toái, hiện tại có núi lớn kề

sau lưng, lá gan tất nhiên cũng lớn hơn rất nhiều, ta như vậy không tốt sao?”

https://thuviensach.vn

“Tốt, dương nhiên tốt.” Hướng Tả cũng cười. Trong lòng thầm nói ra đáp án, Trang tiểu thư sẽ trở thành thê tử của công tử, mặc kệ đến khi đó công tử sẽ như thế nào.

Tốc độ của Bạch Chính Thụ nhanh hơn nhiều so với đoán trước của bọn họ.

Nhìn thấy ở đây còn những người khác, hắn chỉ chần chờ một chút lền tiến lên nói: “Đây là tấm bản đồ ta tìm thấy được, bên trong còn đánh dấu, chỉ cần bộ tộc kia còn chưa dời đi chắc chắn sẽ có thể tìm được, xung quanh đó hắn là có người biết đến.”

Trần Nguyên nhận lấy mở ra xem, gật đầu nói cảm ơn, thứ này rất hữu dụng với bọn họ, nếu để bọn họ đi hỏi thăm chưa chắc có thể được như vậy.

Bạch Chỉnh Thụ lại nói: “Lai lịch của tổ tiên không có nhiều văn tự

lưu lại, chỉ có ít ỏi vài câu, ý chính đều là nói bọn họ rời khỏi bộ tộc tiến đến trung nguyên cũng không phải ý muốn của bọn họ, chỉ vì không muốn xảy ra tranh chấp với huynh đệ, cụ thể là tranh chấp thứ gì thì không nói, về

phần công pháp Bạch gia có phải đến từ bộ tộc này hay không thì không thấy nói, cho dù có tìm được bọn họ, cũng không nhất định sẽ…”

“Cũng phải đi thì mới biết được.” Trong lòng Trang Thư Tình không hề bình tĩnh như nàng thể hiện ra bên ngoài, “Lần này cám ơn ngươi.”

Bạch Chính Thụ thức thời không lưu lại lâu, trong lòng hắn rất cao hứng, toàn bộ Bạch gia nghĩ tất cả biện pháp vẫn không thể nhấc lên quan hệ với Bạch Chiêm nhưng hắn lại có thể, không những thế người ta còn thiếu hắn một phần ân tình, hắn sẽ không nói cho bất cứ ai về chuyện này, không đến thời điểm tất yếu sẽ không dùng tới phần nhân tình này.

Ích kỷ sao? Vậy thì ích kỷ đi, người Bạch gia ai lại không ích kỷ.

Trang Thư Tình cũng không gạt Chỉ Cố chuyện này.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm cũng không kích động như những người khác, vừa mở

miệng liền đi thằng vào đề tài, “Người bên kia đã động thủ, một người cũng không thể chạy.”

“Gióng trống khua chiêng đi tới kinh đô như vậy, có phải có chút không ổn hay không?”

Không chỉ lúc này, những lần trước cũng như vậy, về chuyện này chỉ

cần nhẫn nại là được, chờ khi sự tình bắt đầu lên men bọn họ liền động thủ, người có ưu thế tất nhiên không thể khiến địch nhân có lý do chống chế, về

phần lỗ hỏng, đương nhiên bọn họ cũng có. Đầu tiên là hoàng tử, sau lại là công chúa, chuyện này căn bản chính là đang tát một bạt tai vang dội lên mặt thánh thượng, chuyện một lần hắn còn có thể nhịn, nhưng vài lần?

Nhịn được thì cũng là thánh nhân?

“Không cần nhẫn nhịn, ta cũng không muốn hắn nhẫn nhịn, chờ

chuyện Từ gia giải quyết xong chúng ta liền đi Tây Vực, ta đã từng đi qua những nơi gần đấy, phong cảnh rất tuyệt.”

“Được.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 148: Bị Bắt

Tô Văn thấy Trang Thư Tình ở chính đường, Vi Nhi vây quanh nàng, vừa tự mình châm trà vừa nói chuyện vui cười.

Chậc, bản thân mình còn chưa được hưởng đãi ngộ như vậy.

“Tô tiên sinh.”

Tô Vi cũng đứng dậy hành lễ, “Cha.”

Đây là loại quy củ gì? Tô Văn trừng mắt nhìn nàng, chợt nhìn về phía Trang Thư Tình,

“Khó có khi Bạch công tử có thể để ngươi một mình ra ngoài, là chuyện của Thư Hàn hay là…”

Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta vì một chuyện đến đây muốn hỏi Tô tiên sinh.”

Tô Văn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc trong lòng liền sốt ruột, Tô Văn thầm nghĩ chắc chắn không phải việc nhỏ, “Mọi người ra ngoài hết đi, Vi Nhi, con canh chừng ngoài cửa.”

Tô Vi nhìn phản ứng của hai người sau liền trả lời lui ra ngoài.

“Nói đi.”

Trang Thư Tình cũng không thể nói rõ mục đích bản thân đến đây, dù sao đây cũng là chuyện của Bạch gia, một người khác họ thì có thể biết https://thuviensach.vn

được bao nhiêu, nhưng nàng vẫn đến.

Chuyện gì cũng phải thử, nàng coi như cảm nhận được.

Nhưng mặc dù biết đáp án nhận được cũng có thể khiến mình thất vọng, nhưng nàng vẫn ôm lấy một tia hi vọng hỏi Tô Văn, “Tô tiên sinh có biết năm Chỉ Cố mười bốn tuổi cơ thể chàng ấy đã phát sinh chuyện gì, ngài có biết hay không?”

Trên mặt Tô Văn có chút nghiêm túc, “Tình huống gì? Hiện tại mới tái phát sao?”

Hắn không biết!

Trang Thư Tình khó nén thất vọng, bả vai đều sụp xuống, miễn cưỡng trả lời: “Vâng, công pháp Chỉ Cố luyện có chút vấn đề.”

Tô Văn là người rất thông minh, quan sắt sắc mặt người khác lại càng lợi hại, đầu óc vừa chuyển liền hiểu mục đích nàng đến đây, “Bên chỗ Bạch gia ta sẽ hỏi thăm.”

“Ta đã từ Bạch Chính Thụ biết được một ít, tổ tiên Bạch gia đến từ

Tây Vực, công pháp bọn họ luyện cũng xuất xứ từ đó, chỉ là ta cho rằng Tô tiên sinh sẽ biết một chút chuyện gì đó mà người khác không biết nên đến đây hỏi thăm, là ta mạo muội.”

Tô Văn biết nàng vì quan hệ họ hàng giữa hắn và Linh Lung nên tìm đến, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ lui tới cũng không nhiều.

“Rất nghiêm trọng sao?”

“Tạm thời vẫn hoàn hảo.” Trang Thư Tình đứng dậy, “Ta không thể ở

lâu, quấy rầy rồi, Tô tiên sinh.”

https://thuviensach.vn

“Chuyện Tay Vực ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, ngươi không nên gấp gáp, mọi chuyện luôn có hướng giải quyết của nó.” Đưa người ra ngoài, Tô Văn nhẹ giọng an ủi.

“Trong lòng có chút nôn nóng, không trách được, ta cũng không muốn như vậy nhưng không khống chế được.” Trang Thư Tình thở dài mỉm cười với Tô Vi,”Ta đi trước.”

“Tình tỷ tỷ, muội đưa tỷ.”

Trước cửa lớn Tô gia nhiều thêm một người.

Ra hiệu cho Tô Vi không cần đưa nữa, Trang Thư Tình mâm mân môi, chậm rì đi đến.

“Sao lại đến?”

Bạch Chiêm sờ sờ tai nàng, không nói lời nào liền kéo người lên ngựa.

Xe ngựa đi rất êm, tốc độ cũng không nhanh.

“Đứng sốt ruột.”

Một hồi lâu sau, Trang Thư Tình liền nghe thấy hắn nói như vậy.

Từ khi biết thân thể hắn bị bệnh không nhẹ đến bây giờ, nàng luôn luôn nói với bản thân rằng chuyện không có gì đáng ngại, cũng đang cố

gắng suy nghĩ biện pháp, nhưng Chỉ Cố an ủi vẫn khiến nàng nhịn không được đỏ hốc mắt.

Thì ra, nàng sợ mất hắn như vậy.

Chỉ cần nghĩ khả năng chuyện này xảy ra, nàng liền cảm thấy mình không thể chịu đựng được.

https://thuviensach.vn

Thói quen có một người ở bên cạnh, quen hắn đối tốt với mình, cảm giác như vậy sẽ khiến con người trở nên nghiện, Sau đó vào thời điểm bản thân không biết, chính mình đã sớm hãm sâu vào trong đó.

Hoặc là càng nhiều, hoặc là thiếu một chút.

Nhưng chỉ cần hai người ờ cùng nhau, chỉ cần người kia vẫn còn bên cạnh, những thứ còn thiếu sẽ dần dần được lấp đầy, chỉ cần… người kia còn ở bên cạnh.

Bạch Chiêm ôm chặt lấy người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an nàng.

Hắn hẳn là nên nóng nảy không yên, nhưng đã có người lo lắng cho hắn, thay hắn sốt, ngược lại hắn còn có thể bình thản chịu đựng gian khổ.

Trang Thư Tình đột nhiên ngẫng đầu lên, dùng cặp mắt đỏ bừng nhìn hắn, “Chỉ Cố, chàng nói thật cho ta biết, chàng còn chống đỡ được bao lâu?”

“Không nhanh như vậy.”

“Nói cụ thể cho ta.”

Bạch Chiêm đem tóc rủ xuống bên thái dương vén ra sau tai cho nàng, ôn thanh nói: “Cơ thể của ta ta hiểu rất rõ, trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì.”

“Cụ thể.”

Nàng chấp nhất muốn một đáp án khiến hắn đau lòng vô cùng, nhưng lại thầm có chút cao hứng. Nhờ chuyện này hắn mới có thể biết dường, trong lòng Hữu Phong có hắn, hơn nữa trọng lượng của hắn trong lòng nàng không hề nhẹ.

https://thuviensach.vn

Hắn làm sao có thể không cao hứng.

“Nửa năm, hoặc lâu hơn một chút.”

Đáp án này cũng không khiến Trang Thư Tình vừa lòng, nhưng nàng rốt cuộc cũng không truy vấn nữa, coi như là nửa năm.

Thời tiết ẩm ướt, trời không ngừng đổ mưa.

Đi đến nơi nào cũng thấy trong không khí ngưng tụ rất nhiều hơi nước ẩm ướt, chăn phải phơi mấy ngày mới khô, quần áo cũng vậy, bằng không, vừa mặc lên liền có cảm giác dính dính, rất không thoải mái.

Bệnh nhân cũng nhiều hơn, thời gian Trang Thư Tình ở thư quán cũng nhiều hơn trước, hơn nữa còn phải thường xuyên tự mình chẩn bệnh, một ngày ít nhất phải có mấy lần

Nàng để Hạ Mạn và Hạ Trân an bày nữ y theo Cao Tử Lâm và Trinh Kha học chẩn bệnh khai đơn thuốc, các nàng hiện tại cũng quen thuộc Cùng Tế y quán không gò bó tự do, cũng không ai cự tuyệt.

Mười vị nữ y tất nhiên là vô cùng cao hứng.

Thấy các nàng như vậy trang Thư Tình cũng lộ ra tươi cười, tâm tình khó có lúc tốt như vậy, hôm nay lại rảnh rỗi, Trang Thư Tình chuẩn bị trở

về xem Chỉ Cố hôm nay có an bài gì không, chuẩn bị ra đến cửa liền nhìn thấy một người phụ nhân nghiêng ngả lảo đảo đi đến, cơ hồ là gần như lết vào, không dù cũng không khoác áo, trên người hoàn toàn ướt nhẹp.

“Đại phu, đại phu, Trang đại phu.”

Tìm nàng? Trang Thư Tình vội đứng dậy đỡ người, “Ta là Trang đại phu.”

https://thuviensach.vn

Phụ nhân nghe thấy lấp tức liền bắt lấy cánh tay nàng, khí lực không nhỏ, đau đớn khiến nàng co rụt lại, “Trang đại phu, phu quân ta ngã từ trên nóc nhà xuống, mọi người đều nói ngài nhân tâm rộng lớn, cầu ngài, cầu ngài cứu hắn, một nhà chúng ta đều chỉ dựa vào hắn a.”

Phụ nhân nói chuyện giống như thét, thanh âm chói tai, người y quán đều nhăn mày lại.

“Đừng nóng vội, người nhà ngươi đâu? Ngã như thế nào? Còn có thể

đi không? Tay chân có bị gãy không, có chãy máu không?”

“Ở ngoài thành, ở thôn Chu gia, chân bị đứt, chảy máu, chảy rất nhiều máu.”

“Trình Kha, Hạ Mạn, các ngươi đi theo ta, Tri Quỳnh, ngươi cũng đi theo, Cao đại phu, y quán đành nhờ ngài.”

“Yên tâm.”

Liệu Tri Quỳnh biết tính tình sư phụ, không cần nói đổ mưa, cho dù mưa đá nàng cũng sẽ đi chữa bệnh, nàng cũng không khuyên, xoay người liền đi lấy hộp dụng cụ.

Mọi người đeo giày đi mưa tiến lên xe ngựa.

“Nếu như Chỉ Cố đến, các ngươi nón hắn ta tới thôn Chu gia, rất nhanh sẽ trở lại, nói hắn không cần đến tìm ta.”

“Vâng.”

Nếu tính khoảng cách, Chu gia thôn không tính xa, xe ngựa đi chưa đến nửa canh giờ liền tới, nhưng vì ngày mưa, xe ngựa chạy không được nhanh nên một canh giờ sau mọi người mới đến.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà bởi vì gần đây phải đi chẩn bệnh rất nhiều nên nàng cũng đã quen ở trên xe ngựa.

Vừa đến nơi, vị phụ nhân kia liền nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, đi vào phòng nhìn quanh một lần, lại như điên chạy ra ngoài, “Đỡ đi rồi, bọn họ đỡ phu quân ta đi rồi, trước khi ta vào thành ta có nhờ bọn đưa phu quân đến chỗ thầy thuốc, khẳng định là ở đó.”

Trang Thư Tình nhíu mày. “Hồ nháo, người bị đứt chân phải giữ

nguyên tại chỗ, sao có thể tự ý chuyển người đi? Ở nơi nào? Cách đây có xa không?”

“Không xa, không xa, chỉ là ngày mưa đường không dễ đi, quay đầu nói: “Điền Chân, ngươi cho người trông chừng xe ngựa.”

“Sẽ có người trông chừng.” Từ trong xe ngựa cầm một cái ô lớn đưa cho Hạ Mạn, “Chăm sóc tốt Trang tiểu thư.”

“Vâng.”

Mưa dường như lớn hơn một chút, đạp trên đất tiếng bùm càng vang dội.

Đường quả thật không dễ đi, bùn và mưa trơn vô cùng.

Đi một đoạn dường, đoàn người đều có chút chật vật.

Trang Thư Tình dừng lại hỏi phụ nhân phía trước, “Còn xa lắm không?”

“Ở phía trước, không xa.”

Trang Thư Tình không quá tin lời nàng. Lúc trước nàng cũng nói không xa, nhưng đã đi một đoạn đường.

https://thuviensach.vn

Nhìn về phía Liễu tri Quỳnh bên người, “Còn cố được không?”

“Được, sư phụ ta chịu được.” Hộp thuốc đã được huyển qua cho Trình Kha, Liễu Tri Quỳnh kéo kéo làn váy dính đầy bùn và nước, rất chật vật nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng chân thật.

So với chuyện gì cũng không thể làm được, chỉ có thể trốn trong phòng làm một vị thiên kim tiểu thư, sinh hoạt trước mắt mới là điều nàng luôn hướng đến, nàng vô cùng thỏa mãn, sao có thể oán giận chút khổ này.

“Đi thôi.”

Lai đi tiếp một đoạn dường, ô nâng cao một chút, xuyên thấu qua màn mưa, Trang Thư Tình rốt cuộc cũng nhìn thấy nơi có khả năng được gọi là chỗ của thầy thuốc.

Có chút giống như miếu.

Quả nhiên, phụ nhân chỉ vào đó nói: “Chính là nơi đó.”

Càng đến gần, trong lòng Trang Thư tình đột nhiên sinh ra cảm giác xấu.

Không đợi nàng nói gì, Điền Chân đã chắn trước mặt nàng, phía sau lại xuất hiện thêm ba người che nàng vào bên trong, nàng đều từng gặp qua, chỉ là không nhớ nổi tên bọn họ.

“Chậc, ở trong thành không thể động thủ, hiện tại chỉ có vài người các ngươi còn muốn bảo vệ nàng.” Vài người từ trong miếu đi ra, mục tiêu rất rõ ràng, chính là Trang Thư Tình.

Biết rằng hôm nay sẽ không thể không động thủ, thấp giọng nói:

“Chúng ta cản bọn họ, Trình đại phu mọi người bảo vệ Trang tiểu thư lui về, phải nhanh.”

https://thuviensach.vn

Trình Kha đáp một tiếng, cũng không hoảng loạn.

“Vô dụng, các ngươi ngăn không được, Điền Chân, đừng liều mạng…”

“Cho dù chết cũng phải bảo vệ Trang tiểu thư an toàn, đây là mệnh lệnh của công tử.” Điền Chân quay đầu nhìn thoáng qua Trang Thư Tình cười, “Người như Trang tiểu thư đáng cho chúng ta trả giá.”

Trang Thư Tình lắc đầu từ vòng vây đi ra ngoài, “Làm phẫu thuật, phải có ba phần nắm chắc ta mới dám giành mạng sống với Diêm Vương, như vậy, nếu các ngươi chỉ có ba phần nắm chắc có thể bảo hộ được ta, ta cũng sẽ phối hợp, nhưng các ngươi không có, một phần nắm chắc cũng không có thì không cần uống phí tánh mạng, chỉ có thể lưu lại tánh mạng mới có thể nói đến chuyện khác.”

“Trang tiểu thư…”

“Ta đi với các ngươi, buông tha những người khác.”

“Trang đại phu, hiện tai ngươi không có thứ gì để nói điều kiện, bông tha bọn họ, để bọn họ trở về cầu viện binh? Nghĩ thật hay.”

Trang Thư Tình buông ô xuống, một thanh dao phẫu thuật kề sát yết hầu, “Nói vậy, chủ tử của các ngươi muốn ta sống, chứ không phải một cỗ

thi thể?”

Đối phương đồng loạt ngậm miệng, một cỗ thi thể mang về thì có lợi ích gì, vất vả mới có được cơ hội này.

“Trách không được có thể khiến Bạch công tử nhìn trúng, trang đại phu quả nhiên là một người tâm địa từ bi, nghe theo lời Trang đại phu.”

Trang Thư Tình cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Đi”

https://thuviensach.vn

Điền Chân tất nhiên không muốn, nhưng trước mắt hắn quả thật không nắm chắc có thể bảo vệ được Trang tiểu thư toàn thân trở về, tựa như ý Trang tiểu thư muốn nói, bọn họ muốn người sống mới có thể dùng Trang tiểu thư đối phó công tử, như vậy, Trang tiểu thư tạm thời là an toàn.

Muốn cứu Trang tiểu thư trở về, nhất định phải thông báo cho công tử

biết mới được, bằng không chết ở chỗ này cũng vô dụng.

“Đi.”

“Sư phụ…”

”Trở về.”

Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, thân thể trang Thư Tình mới không còn khẩn trương như lúc trước.

Kẻ đầu lĩnh là một người rất trẻ tuổi, nhìn hắn cũng bất quá chỉ hơn hai mươi, diện mạo tuấn tú, chỗ nào cũng có thể đưa tới ánh mắt của những vị tiểu thư phu nhân.

Nhưng Trang Thư Tình lại không thích ánh mắt của hắn, âm trầm, mang theo lệ khí.

“Trang đại phu có thể buông dao ra sao?”

Trang Thư Tình không hề động đậy, vẫn chưa thể, chờ bọn hắn cách xa một chút, “Không cần có ý đồ đoạt dao của ta, những vũ khí khác ta không biết dùng nhưng dao phẫu thuật này ta đã sớm quen tay nhiều năm, so với bất cứ ai cũng đều thuần thục, trước khi các ngươi đoạt được chỉ cần dùng lực một chút sẽ rất dễ dàng cắt qua yết hầu.”

Nam nhân nhất thời dừng bước lại, nhìn Trang Thư tình càng có vẻ

hứng thú.

https://thuviensach.vn

Nữ tử tính tình cương liệt hắn đã gặp qua, nhưng bên trong cứng rắn bên ngoài lại kiên cường như nữ nhân trước mắt quả là hiếm thấy.

“Trang đại phu, cường giả trong thiên hạ không chỉ có mình Bạch Chiêm, người thông minh nên biết chọn cành tốt mà đậu.”

“Đáng tiếc, ta không đủ thông minh.” Hành động Trang Thư tình trong nháy mắt cẫn thận hơn rất nhiều so bình thường, chỉ sợ bản thân không chú ý liền rơi mất lợi khí trong tay.

Trên người không có ô che, vào thời tiết này lại vô cùng lạnh, mưa đã liên tục vài ngày, nhiệt độ không khí càng thấp một chút.

Trang Thư tình rùng mình một cái, răng nanh không nhịn được dụng vào nhanh mấy lần.

“Bọn họ đã đi được đủ xa.”

Trang Thư Tình cũng không muốn chọc giận người nọ, buông dao xuống, tự giác đi về phía miếu.

Miếu không lớn, bên trong cũng không quá rách nát, giữa phòng có môt đống lửa, phụ nhân dẫn nàng đến đã đổi xiêm y, thả lỏng tóc, đang ngồi bên đống lửa sưởi ấm.

Trang Thư Tình nhìn nàng, “Chu gia thôn đều bị ngươi liên lụy, Chỉ

Cố cho đến bây giờ không phải là người ra tay nhân từ.”

Đối phương nhìn nàng thản nhiên cười, sao còn vẻ thô tục như trước:

“Vậy thì có quan hệ gì đến ta đâu? Sao Bạch công tử ở cùng với Trang đại phu lâu như vậy vẫn không bị ngài cảm hóa vậy?”

Trang Thư Tình cũng không cần phải nhiều lời với nàng nữa.

https://thuviensach.vn

Nhưng đối phương lại như không cam lòng buông tha nàng như vậy, đứng dậy xoay chung quanh nàng vài vòng, “Tuổi còn nhỏ, dáng người lại linh lung thoát tục.”

Xiêm y ẩm ướt dính lên người, đường cong liền lộ ra.

Trang Thư tình vốn có chút không được tự nhiên, nhưng lời này của nàng ngược lại khiến Trang Thư Tình buông ra. Thân thể tuy lạnh nhưng vẻ

mặt nàng lại rất tự nhiên ngồi xuống bên đống lửa, hành động này ngược lại chọc giận đối phương.

Nhìn nam nhân trẻ tuổi nói:”Ngô tiểu đệ, không động tâm sao? Tỷ tỷ

tự nguyện canh chừng cho ngươi, như thế nào?”

Ánh mắt nam nhân nhìn về phía Trang Thư Tình chỉ cười nhưng không nói.

“Động tâm thì tiến lên, còn nhìn cái gì?”

Trang Thư Tình quay đầu liếc nhìn nàng một cái, “Chủ tử các ngươi muốn là ta phải còn sống, thực đáng tiếc.”

“...”

Người kia tức đến mím môi, nam nhân cười càng vui vẻ, không biết kiếm được xiêm y từ đâu đưa cho nàng.

Trang Thư Tình nhận lấy, cởi áo ngoài đã sớm ẩm ướt ngồi xích lại gần đống lửa, muốn hong khô xiêm y trong.

Nàng giống như hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại của mình, chỉ

muốn bản thân có thể thoải mái một chút.

Vị phu nhân kia tuy có tức giận nhưng nàng vẫn bội phục vị cô nương mới vừa cập kê này, nàng dùng chính mệnh của mình thay đổi vận mệnh https://thuviensach.vn

nhửng người đó, bởi vì nàng biết mình rơi vào tay bọn họ sẽ không chết được, trái lại những người đó nhất định sẽ không sống được.

Đổi lại là nàng, nàng nhất định không lựa chọn như vậy, ít nhất nàng không thể thản nhiên khi bản thân đang ở trang tay địch như Trang Thư

Tình.

Dùng danh tiết nữ tử xem trọng nhất cũng không thể khiến nàng ấy đắn đo, nàng có chút tò mò, là chuyện gì mới có thể khiến cô nương trước mắt thay đổi sắc mặt.

Nhưng mà…

Nữ nhân nhìn về phía Ngô Minh Thanh, chằng lẽ không phải trói người, chặn miệng, lập tức chuyển đến kinh đô sao?

Lưu lại ở đây chẳng phải muốn Bạch công tử lột da lấy máu bọn họ.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 149: Thịnh Nộ!

Như là biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, Ngô Minh Thanh nhìn nàng một cái, “Nói mọi người mau đi chuẩn bị, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, lưu lại một dội người xóa đi dấu vết.”

Nữ nhân khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Nàng rất tiếc mệnh, chống lại Bạch công tử, nàng không chắc chắn có thể toàn thân trở về.

Mặt của Trang Thư Tình không nâng, giống như đang nhận mệnh, Ngô Minh Thanh đưa cho nàng một bộ đồ che mưa, nàng nhận lấy, tự giác mặc vào.

Ngô Minh Thanh cúi đầu, có chút hứng thú nhìn giày của nàng, “Thủ

hạ của Bạch công tử thật có tài.”

“Sự thật là như thế.” Trang Thư Tình ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch, “Ta cũng không tự mình chuốc khổ.”

“Trang đại phu thức thời nhự vậy, ta sao dám khó xử mỹ nhân.”

Nữ nhân vừa lúc tiến vào, nghe được câu như thế lập tức liền trợn trỏn mắt

Trang Thư Tình cảm thấy thật kỳ lạ, địch ý của người này đối với nàng cũng không nhiều, bọn họ giống như, chỉ muốn nàng bị vây khốn.

“Đi thôi.”

https://thuviensach.vn

Từ Hội Nguyên Phủ đến kinh đô phải đi qua đường lớn, bọn họ tất nhiên sẽ không ngu ngốc trui đầu vào rọ.

Con đường này không cần phải vào thành nhưng lối đi cực kỳ thuận tiện.

Trang Thư Tình biết, bọn họ biết rõ nàng có thể giao tiếp với động vật, cho dù đi đường vòng cũng không cho nàng cơ hội tiếp xúc với bọn chúng, dọc theo đường đi ngay cả một con vật cũng không tới gần được.

Tuy rằng nói vội, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế xuống.

Nhưng lại có người lúc này không thể kiềm chế được.

Bạch Chiêm đầy người lệ khí, Điền Chân bị hắn nhấc một cước đá đến vách tường, lại bị tường bật ngược trở lại, một đường máu bay giữa không trung.

Ba người khác cũng giống như vậy.

Chân Liêu Tri Quỳnh vốn không trống đỡ được, lúc này lại càng sợ

hãi lui về phía sau mấy bước, té ngồi xuống đất.

Trần Nguyên thấy vậy vội giương giọng nói: “Công tử, lúc này tìm Trang tiểu thư quan trọng hơn.”

Bạch Chiêm liếc hắn một cái, không nói gì cả trở về phòng.

Trần Nguyên bị cái trừng mắt của công tử nhà hắn khiến tim giật thót.

Không phải sợ, mà là kinh hãi.

Ánh mắt công tử trỗng rống như một cái động không đáy, không hề có bất kì cảm xúc gì. Giống như… bộ dáng khi lão phu nhân vừa qua đời.

Thật sự nguy rồi.

https://thuviensach.vn

Nếu ý đồ người giật dây là muốn chọc giận công tử, vậy thì chúc mừng, hắn đã làm được, không những thế còn làm rất thành công. Lúc này công tử như muốn gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

Hướng Tả tiến vào, chỉ ra bên ngoài nói, “Đại tổng quản…”

Trần Nguyên nhoáng một cái liền tiến đến cửa, hắn liền biết là chuyện không ổn.

Vì sao Hướng Tả lại đột nhiên thất sắc, kiếm của công tử, chỉ cần mở

ra chính là muốn đại khai sát giới!

Hướng Tả, ngươi mang mấy người Bạch phủ đuổi kịp công tử, Nhớ

kỹ, mặc kệ là lúc nào bên người công tử nhất định cũng phải có người.

Hướng Tả gật đầu, nhìn về phía Điền Chân, “Còn đi được không?”

Điền Chân lau vết máu khóe miệng gật đầu, hắn đương nhiên muốn đi.

Trang tiểu thư dùng mạng đổi bọn họ, nếu không cứu được người về, hắn sao có thể an tâm.

Trần Nguyên đi về phía Bạch phủ, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý niệm, bước chân chuyển hướng liền đi tới Trang gia. Tùy tay nắm lấy một người hỏi, “Con sói kia đâu?”

“Hôm nay hình như không thấy.”

Trần Nguyên cũng không nhiều lời vô nghĩ, hắn lập tức chạy lên núi.

Hắn biết con sói kia gọi Niệm Niệm.

Phía bên kia, Bạch Chiêm đã tới nơi Trang Thư Tình mất tích.

Đống lửa vẫn còn, ngọn lửa nhỏ nhưng chưa tắt.

https://thuviensach.vn

Trên người bạch Chiêm toàn thân ẩm ướt, mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm đống lửa, đột nhiên tiến lên, xoay người lấy ra một thứ

được giấu dưới ghế con.

Đây là… trâm cài hắn tặng cho Thư Tình vào ngày nàng ấy cập kê.

Thiên hạ chỉ có một.

Bạch Chiêm nhìn một lát, bỏ vào trong túi.

Đợi khi tìm được người, hắn sẽ tự tay cài lại cho nàng.

Hướng Tả sắc mặt khó coi tiến đến. “Công tử, người được phái đến kinh nghiệm phong phú, trời lại đang đổ mưa, dấu vết bị xóa sạch sẽ.”

Bạch Chiêm xoay người rời đi.

Hắn không cần tìm được dấu vết của bọn họ, thứ hắn muốn, là mạng của toàn bộ đám người trên kinh đô, giết gần hết bọn họ thì tức khắc sẽ có người nói cho hắn biết, ai dám to gan lớn mật động vào người của hắn.

Đã hai ngày đi đường.

Ngồi trên xe ngựa, Trang Thư tình bị quản rất chặt, cơ hồ là không tìm được bất kì cơ hội nào.

“Sốt ruột sao?”

Ban ngày ban mặt, Ngô Minh Thanh ôm một bình rượu, bộ dáng vô cùng tùy ý.

Trang Thư Tình không trả lời hắn, ngược lại hỏi: “Ngươi không phải là người tiêu sái, cũng không thể giả được bộ dáng tiêu sái kia, tâm sự của Ngô công tử quá nhiều, ánh mắt chính là thứ bán đứng ngươi.”

https://thuviensach.vn

Tươi cười vẫn luôn treo trên mặt đột nhiên xuất hiện vết rách. Ngô Minh Thanh đang định uống một hớp rượu, nhưng bình rượu này không biết là nên ném hay lại uống một ngụm.

Trang Thư Tình lại như phát hiện ra thứ gì, tiếp tục dâm dao vào lòng hắn.

“Ngô công tử không hẳn thật sự muốn bán mạng, càng như là đang treo giá, có phải hay không?”

Trầm mặc một lát, Ngô Minh Thanh quyết định uống một hơi hết bầu rượu, sau đó ném qua một bên, “Tại sao trang đại phu lại nói như vậy?”

“Ngươi rất hậu đãi ta, không giống như đang đối đãi với con tin.”

Trang Thư Tình nở nụ cười, “Đương nhiên, cũng có khả năng là thanh danh Chỉ Cố thật lớn, khiến các ngươi không dám đắc tội với hắn, vì muốn lưu lại cho bản thân một đường lui, không biết, ta đoán đúng khả năng nào.”

“Chỉ Cố.” Ngô Minh Thanh nhìn về phía nàng, “Tên chữ của Bạch công tử sao? Người biết không nhiều, dám gọi hắn như vậy lại càng vô cùng ít, theo ta được biết, ngay cả hoàng thượng củng chỉ gọi tên của Bạch công tử.”

Trang Thư Tình nghiêm cẩn suy nghĩ, “Đại khái hiện tại chỉ có một mình ta gọi hắn như vậy.”

“Cho nên mới có người xuống tay với ngài, tất cả mọi người đều cho rằng ngài chính là điểm yếu của hắn, ta rất hiếu kỳ Trang đại phu cảm thấy như thế nào?”

“Ta cũng thấy như vậy.” nhớ tới nam nhân kia, khuôn mặt Trang Thư

Tình có chút nhu hòa, mang theo một chút tươi cười yếu ớt, rất đẹp, “Ta chỉ

cảm thấy tiếc nuối bản thân không đủ mạnh mẽ, chưa nói gì đến bảo vệ

https://thuviensach.vn

hắn, ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ có thể bảo hộ ta không xảy ra bất cứ chuyện gì.”

Trang Thư Tình một tay chống má, tầm mắt chuyển về phía nam nhân,

“Ngươi có tin không?”

Tin không? Hắn dương nhiên tin! Vì vậy từ đầu đến bây giờ hắn chưa từng dám động vào Trang Thư Tình.

Giống như lời nàng nói, hắn muốn để cho bản thân một đường lui, hắn vẫn muốn đầu nhập vào thủ hạ của Bạch công tử, chỉ là đã mấy năm nay Bạch gia đã không thu người, vì vậy hắn mới không thể không đầu nhập người khác, có một số việc, người khác không làm được, chỉ có Bạch công tử mới có thể.

“Không biết ta có thể hỏi một chút hay không, người phía sau ngươi là ai?”

“Ta không ra sức đã thẹn với chủ tử, nếu còn bán đứng hắn, không khỏi quá mức… Trang đại phu thứ lỗi.”

Đúng là như thể.” Trang Thư Tình cũng không tiếp tục truy vấn, nếu Ngô Minh Thanh thật sự là người bội bạc, nàng ngược lại sẽ phỉ nhổ hắn.

Hai người câu được câu không nói chuyện, Ngô Minh Thanh cũng không uống rượu nữa.

Tới ngày thư ba, mưa vẫn không ngừng, từng giọt tí tách rơi xuống.

Tốc độ đi cũng chậm hơn nhiều.

Xe ngựa bị người bên ngoài gõ mấy cái.

Ngô Minh Thanh nhấc mành xe lên, nữ nhân mấy ngày nay không thấy mặt lúc này lại lộ diện, thanh âm truyền đến, “Mưa càng lúc càng lớn, https://thuviensach.vn

trước tìm chỗ tránh mưa trước.”

“Được, ngươi cho người tìm một chỗ có thể tranh mưa.”

Trang Thư Tình vén rèm xe nhìn bên ngoài, hình như đi đã lâu nhưng vẫn chưa thấy nhà dân

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 150: Thế Giới Động Vật

Đột nhiên tầm mắt nàng hướng đến lùm cây đang lung lay.

Là một sườn núi nhỏ, có mấy cây trúc đang chuyển động.

Trang Thư Tình nhìn, trong thoáng chốc nàng nhìn thấy một con sói bạc đi nhanh qua khóm trúc.

Không, không chỉ một con.

Cắn môi, Trang Thư Tình buông mành, giống như vô tình hỏi Ngô Minh Thanh, “Đã tới nơi nào rồi? Phía trước có chỗ tránh mưa không?”

“Mớ vừa ra khỏi phạm vi Hội Nguyên Phủ.” Ngô Minh Thanh xốc mành lên nhìn thoáng qua, “Phía trước có một trạm xá bỏ hoang.”

Như không để ý trả lời hắn, trong lòng Trang Thư Tình thầm tính toán.

Ngô Minh Thanh mang theo gần hai mươi người, cho dù những con sói kia toàn bộ có đến cũng không phải đối thủ, nàng muốn đánh chủ ý là toàn bộ mạnh thú trên núi, chứ không phải chỉ một đám sói thế đơn lực bạc.

Không thể để Niệm Niệm để chúng nó động thủ

Lời nói Ngô Minh Thanh mang theo ý cười, không biết hắn như nghĩ

thông cái gì, oán khí trên mặt tán đi không ít.

“Sợ hãi chỉ khiến bản thân chui vào chỗ chết.” Trang Thư Tình tùy ý vén mành lên, liếc mắt nhìn bên ngoài, đã nhìn không thấy sườn núi lúc https://thuviensach.vn

nảy, “Người muốn Chỉ Cố sống không yên chỉ có thể là đám hoàng tử công chúa kia, những người khác e ngại thân phận bọn họ, Chỉ Cố lại không hề

để ý chút nào, chọc đến hắn, hắn giết hết bọn họ thì có sao? Cho dù là hoàng thường cũng sẽ không mắng hắn.”

“Trang đại phu thật sự tin tưởng Bạch công tử ở trong lòng hoàng thượng có trọng lượng như vậy sao? Hoàng gia không có thân tình, ngài chớ nghĩ nhiều.”

“Quân phụ, là quân như cũng là phụ, hoàng thượng ở trước mặt Chỉ

Cố chỉ là một vị phụ thân bình thường.” Trang Thư Tình nhìn về phía hắn,

“Nếu ngươi muốn biết thứ gì chỉ cần hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi, không cần kích ta.”

Có kinh nghiệm bị đối phương đoán đúng tâm tư, lúc này Ngô Minh Thanh coi như đã thích ứng được, không nói chuyện.

Trang Thư Tình cảm giác được, địch ý hắn đối với nàng càng lúc càng nhỏ.

Xe ngựa dừng lại.

“Ngô Minh Thanh mang theo người xuống.”

Nói chuyện vẫn là nữ nhân kia, thái độ của nàng đối với Ngô Minh Thanh không cung kính giống nhửng người khác.

“Nàng gọi Kim nương tử, bản lĩnh không hề kém ta.”

Trang Thư Tình xuống xe ngựa liền nhìn thấy Kim nương tử hai tay ôm ngực tựa tiếu phi tiếu đứng ở một bên, hiển nhiên, vừa rồi nàng nghe được lời hắn nói.

https://thuviensach.vn

Ngô Minh Thanh không chút để ý, vẻ mặt cười ôn nhu, “Hay là ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói ngươi không thể bằng được ta?”

Kim nương tử hừ một tiếng, dẫn đầu đám người bước vào trong.

Trang Thư Tình có chút tò mò những người này bán mạng vì ai,, không phải người có chút bản lãnh cũng không thể sử dụng những người như vậy.

Chỉ là nàng cảm thấy dù là Ngô Minh Thanh hay Kim nương tử cũng không tích cực làm việc lắm.

Trạm xá tuy rằng đã bỏ hoang, nhưng người đến nghỉ chân vẫn không ít.

Bên trong đã có hai người ở đó, một người trong đó còn đang nằm, ẩn ẩn có tiếng rên rỉ truyền đến.

Nhìn thấy bọn họ tiến vào lập tức chuyển mắt nhìn qua.

Người rất nhiều, không ai dám mang thái độ gây chuyện.

Trang Thư Tình trực tiếp đi về phía người đang nằm, ngồi xổm xuống giữ lấy mạch tượng của hắn.

Người kia phản ứng rất nhanh, lập tức liền bắt được tay nàng.

Mày Ngô Minh Thanh thoáng nhướng lên, đem một đám người đây ra.

Trang Thư Tình lại xốc lên xiêm y cũ đang che trên người hắn, hỏi

“Ngã?”

Trong đám người có một hán tử vội vàng gật đầu, “Đúng vậy, bị ngã từ trên núi xuống, thấy được cả xương.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cũng nhìn ra được. Trật chân, trên đùi có một vết cắt lớn, ẩn ẩn có thể thấy được xương cốt bên trong, xiêm y trên lưng đều bị

rách tả tơi, nhiễu chỗ còn đang chảy máu.

Sờ sờ chỗ xương bị dứt, Trang Thư Tình cau mày lại, xương bị gãy vốn đã phiền toái, bằng y thuật ở đây hắn thật sự sẽ thành phế nhân, chưa nói đến hòm giải phẫu nàng không mang theo, cho dù có mang theo, nàng cũng không nắm chắc có thể khiến hắn khôi phục như lúc ban đầu.

Chậc, nghĩ cái gì vậy? Hiện tại nàng tự thân còn khó bảo toàn, lúc này lại còn muốn cứu người khác, Nhưng mà, “Nếu tiếp tục trì hoãn thì mệnh sẽ không còn, nơi các ngươi muốn đi có xa không?”

Nam nhân tính toán một chút, “Đại khái còn năm sáu dặm dường.”

“Ngô công tử, Kim nương tử, có thể dùng xe ngựa đưa bọn họ một đoạn đường?”

“Ngài thật hảo tâm.” Kim nương tử châm chọc kích nàng một câu, ngay khi Trang Thư Tình cho rằng nàng không đồng ý, lại nghe thấy nàng nói: “Lý Tử, đưa bọn họ môt chuyến, đi nhanh chút rồi trở lại.”

“A”

Trang Thư Tình có chút ngoài ý nhìn Kim nương tử, ấn tượng đối với nàng cũng tốt lên không ít.

Mấy người kia liên tục nói cảm ơn, nhất là người bị thương, hắn đỏ

mặt nói lời cảm tạ.

Kim nương tử lưu loát nhóm lửa, cười nói: “Không phải ngươi có thể

cứu người sao? Sao vừa rồi không cứu hắn?”

https://thuviensach.vn

“Lúc các người bắt ta đã quên mang theo hộp phẫu thuật, không có dụng cụ giải phẫu.” Ngồi xuống bên cạnh đống lửa, Trang Thư tình thản nhiên đánh giá trạm xá này.

Chỗ này không lớn, là nơi không được sử dụng nhiều.

Ăn chút lương khô, Trang Thư tình đứng dậy đi tới trước cửa, nhìn thấy không có người quản thúc nàng, cũng không có người trói nàng trở lại, nhưng chỉ cần nàng có chút động tác, hai mươi người kia đều đang nhìn chằm chằm.

Mưa nhỏ đi nhiều, đã lâm râm mưa phùn, những người đến trú mưa cũng dần ly khai.

Xe ngựa vẫn chưa trở về.

Kim nương tử nhíu mày lại, sai người đi xem tình huống.

Hai người kia sau đó cũng không trở về.

Kim nương tử tiến lên trước nhìn, đứng cùng chỗ với Ngô Minh Thanh, “Bọn họ đuổi theo?”

“Sẽ không.” Ngọ Minh Thanh khẽ ngẩng đầu, “Nếu người đuổi theo là Bạch công tử, hắn sẽ trực tiếp giết chết tất cả chúng ta, tình tình của hắn, vô cùng cuồng ngạo.”

Kim nương tử cam chịu, quả thật như thế.

“Còn ai có quan hệ với Trang Thư Tình?”

“Đổng gia cho dù dư lực, nhưng tốc độ sẽ không nhanh được như vậy, Trang gia chỉ là chút gia tộc nhỏ, không có bản lĩnh này.” Ngô Minh Thanh nhìn về phía Trang Thư Tình. “Trang đại phu nói có phải hay không?”

https://thuviensach.vn

“Ta cũng rất tò mò.” Trang Thư Tình không sao cả nhìn lại hắn, “Có khả năng khác chính là một vị quý nhân nào đó muốn đánh chủ ý đến ta, muốn đến chia một chén canh?”

Ngô Minh Thanh nhíu mày, không nói gì nữa.

Lời này, không phải không có khả năng.

Hai người cũng không tiếp tục phái người ra ngoài.

Hai phương rơi vào thế cầm cự kỳ quái.

Đột nhiên, Ngô Minh Thanh nghiêng ta nghe ngóng, “Tiếng vó ngựa?”

Kim nương tử gật đầu. “Xe ngựa.”

Mưa phùn liền miên mang theo gió lạnh, thổi trên người vô cùng không thoải mái, mà lúc này, ai cũng đang chịu đựng triển khai thế thủ.

Ngô Thanh Minh và Kim nương tử hai người một trái một phải đứng bên cạnh Trang Thư Tình, tươi cười đều thu liễm.

Rất nhanh, chiếc xe ngựa kia liền xuất hiện trước mắt mọi người.

Trên xe không có người, nhưng xe lại đang đi về phía bọn họ.

Một đám người càng thêm đề cao cảnh giác, đề phòng trong xe ngựa sẽ có người.

Đột nhiên, từ trên nóc nhà, bên trong xe ngựa, từ núi nhỏ đối diện có vô số mạnh thú lao tới, sói, hổ, sư tử, gấu, thậm chí còn có một con mãng xà kích thước vô cùng lớn lao tới, tốc độ không hề chậm so với hổ.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 151: Sát Khí Khắp Nơi

Kim nương tử phản ứng mau, vừa nhìn thấy có động vật liền nghĩ đến sẽ có liên quan đến Trang Thư Tình.

Trang đại phu là phủ thủy, chỉ cần chắn nàng phía trước, Kim nương tử cho dù lợi hại thi cũng chỉ là một nữ nhân, người bình thường thấy đều e ngại, hiện tại còn là trước một đám mãnh thú.

Nhưng động tác Trang Thư Tình nhanh hơn, trong khoảng khắc nhìn thấy đám mãnh thú nàng liều lui về phía sau, sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một con sói lớn, từ trên cao nhảy tới trước mặt nàng, Trang Thư

Tình lập tức ôm lấy cỗ nó ngồi lên lưng.

“Đi.”

Ngô Minh Thanh và Kim nương tử đang định tiến lên ngăn trở, lập tức liền có thêm mấy con sói bạc nhảy xuống, vừa vặn chặn giữa Trang Thư

Tình và hai người.

Con sói cõng Trang Thư Tình chính là con sói Trang Thư Tình từng cứu, nó nhanh chóng tránh khỏi bọn họ tiến về phía núi.

“Ngoa ô!”

Đám mãnh thú ào ào đáp lời nó.

Những người khác nghe không hiểu, nhưng Trang Thư Tình lại hiểu được, nhất thời hốc mắt có chút hồng.

https://thuviensach.vn

Con sói nói đồng bạn của nó chặn những người này lại, với một bầy mãnh thú mà nói, chuyện này không thành vấn đề.

Con sói cõng người xuyên qua giữa rừng núi, Trang Thư Tình nằm trên lưng sói không dám nhúc nhích, sợ ngồi không ổn sẽ bị rơi xuống đất, cũng không muốn bị cành cây trong rừng gây thương tích Hiện tại nàng như không hề cảm giác được bất kì đau đớn.

Chạy không bao lâu, con sói liền ngừng lại.

“Ngao ô!”

“Niệm Niệm!” Thanh âm đã không còn mang theo chút non nớt nhưng Trang Thư Tình vẫn có thể nghe ra được, lập tức ngẩng đầu lên.

Không chỉ có Niệm Niệm, Kim hổ cũng đến, hai tiểu gia hỏa chạy tới cọ cọ lên người nàng, thanh âm dồn dập lo lắng.

“Ta không bị thương.” Từ tren lưng con sói xoay người xuống đất, chân cứng đến đứng không nổi, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, ôm lấy Niệm Niệm sưởi ấm.

“Tình huống ở Hội Nguyên Phủ như thể nào, sao ngươi biết mà tìm đến ta?”

”Ngao ô!”

Thì ra là Trần Nguyên, cũng đúng, trong tình huống như vậy, tìm Niệm Niệm là hữu dụng nhất, mũi của nó thính vô cùng

“Chỉ Cố đâu?”

“Ngao ô?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cười: “Đúng vậy,chính là hắn.”

“Ngao ô!”

Tươi cười còn chưa lan tỏa ra duôi mày lập tức liền biến mất bên khóe miệng. “Tới kinh đô? Đúng rồi, hắn biết người động thủ ở nơi nào, sợ là đã cách kinh đô không xa.

Người giật dây đã tính mọi cách, trước mắt cơ hồ đã đến tuyệt lộ, vì giữ mạng, sẽ không còn dễ đối phó như trước.

Hoàng đế… nàng không tin được hắn.

Lịch sử ngàn năm Hoa Hạ cho nàng biết, hoàng đế cho tới bây giờ đều là người vô tình nhất, nhất là khi hắn cần trừ bỏ một phương để bảo toàn một thứ khác.

Chỉ Cố ngàn tốt vạn tốt nhưng hắn không có mẫu tộc cường đại để dựa vào, nàng không dám đánh cược hoàng đế đối với hắn còn chút tình phụ tử

kia không.

Làm sao bây giờ?

Vuốt đầu Niệm Niệm, Trang Thư Tình nhìn một sói một hổ trước mắt.

Phù thủy có thể triệu tập bách thú…

Nàng thật sự có thể sao? Chúng đến cứu nàng, là vì muốn trả lại ân tình cho nàng?

Nghĩ như vậy, lời liền thốt ra, “Ngươi có thể nghe ta nói không?”

Con sói lớn gật đầu một cái.

Thế nhưng, là thật…

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình kìm lòng không được ngồi thẳng lưng, “Những con thú khác…”

Con sói lại gật đầu.

Trang Thư Tình ngây dại, chẳng lẽ, nàng thật là phù thủy?

Nhưng nàng rã ràng chỉ là một bác sĩ khoa ngoại!

Nhưng mà trước mắt vì Chỉ Cố, nàng cũng không thể cố hơn được,

“Đường từ đây lên kinh đô, ngươi quen thuộc không?”

“Ngao ô!”

“Tốt, ngươi dẫn ta đến đi”

Chân không còn cứng ngắc như trước, Trang Thư Tình trèo lại lên lưng con sói, “Niệm Niệm, kim hổ, các ngươi trở về đi.”

“Ngao ô!”

”Rất nguy hiểm, các ngươi không thể đi.”

”Ngao ô!”

Muốn đi, muốn đi, lời nói cứ quanh quẩn bên tai nàng, Trang Thư

Tình chỉ đành gật đầu, “Không thể chạy lên trước, rất nguy hiểm.”

Hai tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng, một trái, một phải chạy đến bên người nàng.

Con sói cõng Trang Thư Tình đi theo một đường khác, Trang Thư

Tình cũng không hỏi, như lúc trước bảo vệ tốt chính mình.

”Ngao ô!”

https://thuviensach.vn

Ở trạm xá, một đám mãnh thú vây kín đám người lại liền không có động tĩnh gì khác vừa nghe thấy thanh âm lập tức nhanh chóng thối lui, nhanh chóng như lúc đến.

“Không cần đuổi theo.” Ngô MInh Thanh vuốt mồ hôi sau gáy.”

Chúng không đả thương người, chọc giận bọn chúng không có lợi gì.”

Kim nương tử nhíu mày, “Đây là tiếng sói, nói không chừng chính là súc sinh lúc nãy mang Trang Thư Tình kia đi.”

“Biết vậy thì sao, nếu không đưa người đến nơi an toàn nó còn dám kêu bọn chúng trở về?” Ngô MInh Thanh cười lạnh, “Cho dù Trang Thư

Tình thật sự ở đó thì sao, ngươi nếu dám đem người đuổi theo, đám mãnh thú kia sẽ thật sự công kích ngươi, đến lúc đó ngươi có thể đảm bảo sẽ toàn thân trở ra?”

Kim nương tử bị lời của hắn nói á khẩu, nhưng lại không cam lòng cứ

như vậy bỏ qua, “Sao ngươi không nói ngươi vốn là muốn thả người đi?

Đáng tiếc Trang Thư Tình Trang tiểu thư nhất định không biết được tình cảm của ngươi.”

“Ngươi sai rồi, nàng là người trí tuệ, nàng biết ai thật tâm đối tốt với nàng.” Ngô Minh Thanh không có nữa điểm chán nản vì nhiêm vụ thất bại, ngược lại tinh thần thoải mái không ít, “Ba chuyện ta đáp ứng hắn đã làm xong toàn bộ, ngươi nhắn cho hắn, về sau, ta với hắn không còn nửa xu quan hệ.”

“Vậy vừa khéo, ta cũng nghĩ như vậy.” Liếc mắt nhìn hắn, Kim nương tử nhún vai, “Nhưng mà náo nhiệt này ta vẫn muốn đi xem, đi cùng không?”

“Ta biết đường.”

”Ha ha ha.”

https://thuviensach.vn

Trong lúc nhất thời, dường như tất cả mọi người đều đang đuổi tới kinh đô.

Người đến nhanh nhất, đương nhiên là Bạch Chiêm.

Vừa vào thành, kiếm liền xuất vỏ.

Hướng Tả lập tức chuẩn bị nghênh chiến, phân phó hai mấy người hai câu liền nhanh chóng đi theo.

Hoàng đế có sáu vị hoàng tử và ba vị công chúa.

Đại hoàng tử và tứ hoàng tử đã vị cấm túc, lục hoàng tử còn nhỏ, mới mười bốn tuổi, bởi vì sinh ra ốm yếu nên không được coi trọng, người có bản lĩnh gây sóng gió chỉ còn lại ba.

Bạch Chiêm cũng lười suy nghĩ người có khả năng nhất là ai, trước mắt gần hắn nhất là phủ tam hoàng tử.

Chu Hướng lấy Chu làm quốc họ, đến lượt đám hoàng tử công chúa bọn họ trong tên sẽ có một chữ Tri.

Tam hoàng tử Chu Tri Sâm, diện mạo oai hùng, lưng hùm vai gấu giống như một võ tướng.

Nhìn thấy Bạch Chiêm đầu tiên là cả kinh, sau đó trong mắt liền hiện lên vẻ hưng phấn.

Mọi người đều nói Bạch Chiêm là thiên hạ vô địch, hắn không tin, hắn chẳng những không tin còn muốn phá bỏ lời đồn đãi này.

Trước đây tìm không được cơ hộ, hiện tại người tự động đưa đến cửa.

“Trang Thư Tình? Đánh bại ta liền nói cho ngươi biết nàng ở nơi nào.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm sao còn nhiều lời vô nghĩ với hắn, đã bại? Trực tiếp liền đánh cho hắn tàn phế!

Bả vai một kiếm, bụng một kiếm, trên mặt còn có một đường vết rách.

Nhìn độ sâu của kiếm, khẳng dịnh sẽ lưu lại dấu, nhưng Bạch Chiêm từ lúc ra tay tổng cộng cũng chỉ có ba liếm.

Lúc này, Bạch Chiêm cầm kiếm chỉ thẳng vào yết hầu hắn, hàn khí lành lạnh tỏa ra, khiến Chu Tri Sâm không chút nghi ngờ, nếu hắn không có câu trả lời khiến Bạch Chiêm vừa lòng, kiếm này, lập tức sẽ cắt đứt yết hầu của hắn.

Hướng Tả dẫn người chặn tất cả mọi hộ vệ muốn đến cứu việc chủ tử.

“Không phải ta, ta tuy từng có chủ ý kia nhưng không nghĩ có người động tác lại nhanh hơn, đã động thủ trước, đừng đừng đừng, Bạch công tử, Bạch đệ đệ, thực không phải ta.”

“Ai?”

“Ta không biết, nếu biết ta ước gì có thể lập tức nói cho ngươi.”

Hương Tả biết người này không giết được, công tử không cố kị nhưng hắn cố kị, không thể khiến công tử làm cho nhiều người tức giận.

Giờ phút này, hắn vô cùng tưởng niệm Trần tổng quản, đại tổng quản vô cùng có kinh nghiệm ứng phó với những chuyện như thế này.

Lúc này, hắn chỉ có thể kiên trì, “Công tử, nhửng người khác sợ là đã nhận được tin tức…”

Bạch Chiêm lập tức thu kiếm, thả người nhảy lên nóc nhà, trong tức khắc liền biến mất trước mắt mọi người.

https://thuviensach.vn

Chu Tri Sâm chậc một tiếng, rõ ràng tuổi của hai người chênh lệch không nhiều nhưng sao có thể kém nhiều đến vậy? Thế nhưng ngay cả một kiếm hắn cũng không thể tránh được, hơn nữa ngay cả đánh trả cơ hồ cũng không có.

Hắn nhớ lại Bạch CHiêm một thân lệ khí khi nãy, không biết là kẻ ngu nào chọc đến hắn.

Nhị hoàng tử Chi Tri Chương tính tình ương ngạnh rất nhiều, chẳng những không nói cho Bạch Chiêm một lời hữu dụng, còn nói ra lời không khách khí với Trang Thư Tình, Bạch Chiêm sao còn có thể nhịn được, chẳng những một đao giết chết toàn bộ người vây quanh hắn, vết thương trên người nhị hoàng tử cùng càng lúc càng thêm chồng chất, chỉ còn dư lại một hơi.

Khi Bạch Chiêm đến quý phủ ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử đang ở

hoàng cung báo cáo chuyện mấy ngày nay hắn xử lý cho hoàng đế.

Hắn tuy rằng mới mười bảy, nhưng tư nhỏ thông minh lanh lợi, lại có mẫu tộc cường đại chống lưng, từ năm trước đã bắt đầu tiếp xúc chính sự.

Hơn nữa còn làm không tệ, hoàng đế rất thưởng thức hắn.

“Tuổi của ngươi có thể làm như vậy đã là không sai.”

“Về sau nhi thần sẽ làm càng tốt.” Diện mạo Chu Tri Đứcchỉ tính là trung đẳng nhưng hắn ôn hòa lịch sự, liếc mắt nhìn liền khiến người tâm sinh hảo cảm.

Trong mấy con trai, trừ BẠạch Chiêm, hoàng thượng yêu quý nhất chính là ngũ hoàng tử.

“Đúng rồi, phụ hoàng, mẫu phi giống như đang bị bệnh, nhi thần tính uốn đi thăm mẫu phi phụ hoàng có muốn cùng đi hay không? Mẫu phi thấy https://thuviensach.vn

ngày đến nhất định sẽ rất cao hứng, so với nhìn thấy nhi thần đến còn cao hứng hơn rất nhiều.”

“Chứ không phải là con đang ghen tỵ sao?” Hoàng đế cười to, được dỗ

vô cùng vui vẻ.

“Nhi thần đúng là thật ghen tỵ, tâm mẫu phi đều đặt hết lên người phụ

hoàng.”

Hoàng đế đứng dậy, ý bảo hắn cùng đi, “Hoàng tử phi ngươi không hướng về ngươi sao?”

“Nàng ấy là nàng ấy, mẫu phi là mẫu phi.”

“Tiểu tử tham lam.” Hoàng đế gõ đầu hắn một cái, tuy rằng là đánh hắn, nhưng lại lộ ra vô cùng thân thiết.

Hà Phi điện là chỗ ở của Lương quý phi.

Lương quý phi không nói là sủng quan lục cung, nhưng ở trong một đám phi tần cũng coi như là cực kỳ được thánh sủng, nhìn thấy hoàng đế

đến không hề kinh sợ, cũng không có vô cùng mừng rỡ, ngược lại mang theo chút ý giận, “Muộn như vậy sao hoàng thượng còn đến đây, ngài cho người đến nói nô tỳ qua là được rồi.”

“Mẫu phi, nhi tử còn ở đây a, trong mắt ngài còn có nhi tử không?”

Lương quý phi trừng mắt nhìn hắn, “Chắc chắn là con tác quái.”

“Mẫu phu, ngài hiểu lầm nhi tử, nhi tử chi nói ngài bị bệnh, phụ hoàng liền muốn dẫn nhi tử đến đây, điều nay nói lên trong lòng phụ hoàng có ngài a nếu không có, sao phụ hoàng vừa nghe nói ngài vừa bệnh liền đi qua, phụ hoàng, ngài nói có đúng không?”

https://thuviensach.vn

Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, dắt lương quý phi vào trong phòng, “Khó chịu chỗ nào? Hôm qua không phải còn tốt sao?”

“Đại khái là đêm qua bị gió lạnh thổi, có chút đau đầu, việc nhỏ thôi, là tên tiểu tử này kinh động đến ngài, lỗi của thần thiếp.”

“Ngự y tới chưa?”

“Đã tới, hoàng thượng, thần thiếp không sao.”

Chu Tri Đức tự tay châm trà cho hai người, lai đi đổi lưu hương.

Ôn tổng quản thức thời mang người trong phòng lui ra ngoài.

Vừa nói chuyện, hoàng đế hỏi, “Đổi huân hương? Trước kia không phải mùi này.”

“Là loại hương liệu nô tỳ mới tìm thấy, ngửi thấy không sai, có tác dụng an thần, ngài có thấy dễ chịu không?”

Hoàng đế cảm thấy đầu có chút trầm, thân là hoàng đế, đầu óc hắn liền nói cho hắn biết co gì đó không đúng, nhưng, nhưng mà đã muộn, đầu còn chưa chuyển người liền ngã xuống dưới

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 152: Vây Giết!

Khóe miệng Chu Tri Đức nhẹ câu lên, cầm lên lư hương đưa tới chóp mũi hoàng đế.

Lương quý phi nhanh chóng che kím miệng mũi, trên mặt sớm đã không còn ý cười ngọt ngào, chỉ có lo sợ không yên, có sợ hãi, cũng có điên cuồng vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

“Đức… Đức Nhi, con tránh xa ra một chút.”

“Không sao, không có thuốc dẫn, thứ này không khác gì huân hương bình thường.”

Lương quý phi nhẹ nhàng thở ra, “Đức Nhi, chúng ta phải đi đến bước này sao?”

“Phụ hoàng đã có quyết định, ngài biết không?”

“Cái gì?”

Lương quý phi mim lặng một hồi lâu vẫn không thể nói được ra lời.

Vì nhi tử, nàng không tiếc mưu nghịch tạo phản, vốn trong lòng còn có chút áy náy, nhưng sau khi nghe được lời này, gánh nặng trong lòng lập tức liền tiêu thất.

Nếu Đức Nhi không thể ngồi lên được vị trí này, cả nàng, cả nhi tử, cả

mẫu tộc của nàng cũng sẽ không chạy thoát được.

https://thuviensach.vn

Chuyện Đức Nhi làm, cũng đủ cho bọn họ chết hơn trăm lần.

Bọn họ chỉ có thể tiếp tục, nàng là Lương quý phi của hoàng thượng, nhưng nàng cũng là nữ nhi Chử gia, là mẫu phi của Đức nhi, thứ này, mới là lý do để nàng sinh tồn.

Sủng ái của hoàng thượng, nói không còn liền không còn.

“Cần bao lâu.”

“Dùng hết huân hương này chắc chắn sẽ tử vong, nhưng vẫn phải nhờ

mẫu phi chịu ủy khuất một lát, mẫu phi yên tâm, Bạch Chiêm đã đến, không bao lâu nữa thiên hạ này sẽ là của nhi tử.”

Trong lòng Lương quý phi vẫn có chút bất an, Bạch Chiêm có bao nhiêu lợi hại nàng chưa chính mắt nhìn thấy, nhưng người người đều nói hắn lợi hại, đây cũng không phải lời nói đùa, chỉ là trên phương diện này nhi tử quá mức mẫn cảm, nàng không thể nói trước mặt Đức Nhi.

“Cấm vệ quân có khống chế được không?”

Chu Tri Đức vẫn một mực canh trừng hoàng đế. Không ngẩng đầu lên đáp lời, “Tất cả đều trong tầm không chế của nhi tử.”

Lương quý phi cũng không hỏi nhiều nữa, tên đã lên cung không thể

không bắn, bọn họ, đã không còn đường lui.

“Hoàng thượng, lão nô có việc bẩm báo.”

Mẫu tử hai người nhìn nhau, Lương quý phi tự mình đi ra ngoài mở

cửa, “Ôn công công, hoàng thượng có chút mệt mỏi, đã vừa nghĩ ngơi. Nếu chuyện không vội thì hãy đợi một lát, đúng rồi, hoàng thượng có nói muốn ở nơi này của bản cung dùng cơm, nhờ Ôn công công cho người phân phó ngự thiện phòng mang cơm đến chỗ này.”

https://thuviensach.vn

Ôn Đức biết rõ mấy ngày nay hoàng thượng không được ngủ ngon, có thể ngủ được là chuyện vô cùng tốt, khẽ hạ mắt chuẩn bị cáo lui, nhưng trong nháy mắt, tâm của hắn liền nhảy lên.

Chỉ là cho dù trong lòng sóng gợn động trời nhưng trên mặt vẫn không hiện nữa phần, như thường hành lễ lui ra.

Hắn là Ôn Đức, là người được hoàng thượng tín nhiệm nhất, theo hoàng thượng từ khi người còn là hoàng thượng, là người hiểu thói quen của hoàng thượng nhất. Cho dù uống say đến nhân sự không biết nhưng nhất định phải nằm trên giường mới có thể ngủ được.

Nhưng vừa rồi, qua khe hở canh cửa, hắn thấy được rõ ràng, Chỗ kia là ghế ngồi, không phải giường.

“Mẫu phi, Ôn Đức có gì khả nghi hay không?”

Lương quý phi nhớ lại, lắc đầu, “Không có, thái độ bình thường như

mọi ngày.”

Ở trong cung, người duy nhất Chu Tri Đức kiêng kị là Ôn Đức, chỉ

cần qua mặt được hắn, Chuyện này coi như nằm trong tay Chu Tri Đức hắn, “An bày người đi theo hắn.”

Ôn Đức bước vào ngự thiện phòng, từng bước từng bước vẫn vô cùng kiên định, trên đường thấy tiểu thái giám làm việc không chu đáo liền bắt tới răn dạy hai câu. Phân phó ngự thiện phòng thêm hai món Lương quý phi thích ăn, sau đó liền trở lại vị trí.

Sau khi thấy người theo đuôi đã ki khai, sau lưng Ôn Đức cũng ướt hết một mảng.

https://thuviensach.vn

Hắn ngây người cả đời trong cung, vôn là người sâu sắc, vừa suy nghĩ

liền hiểu được toàn bộ, cấm vệ quân sợ là đã rơi vào tay ngũ hoàng tử, nhớ

tới đội ngũ lần trước hoàng thượng phái đi áp giải nữ quyến Từ gia lên kinh cũng là do ngũ hoàng tử kiến nghị, trong lòng Ôn Đức liền lạnh đi nữa phần.

Ngũ hoàng tử đã mưu toan bao lâu?

Hoặc là nói, Chử gia đã mưu toan bao lâu?

Đem sự tình suy nghĩ lại cẩn thận, lại suy xét thêm những người hiện tại có thể dùng được, Ôn Đức càng cả kinh, thấy trong lòng như có từng cơn sóng dữ, không biêt những ai đã tham dự vào, thế nhưng có thể lừa dối đến tận đây.

Nhưng ngũ hoàng tử chọn lúc này động thủ, hẳn là có nguyên nhân.

Ôn Đức đi đến ngự thư phòng, đây là nơi hắn có quyền tự do xâm nhập, ngày thường cũng hay lui tới, vì vậy hôm nay đến đây cũng không có người cảm thấy hắn có gì đó không đúng.

Lật xem những tấu trương mới nhất một lần, Ôn Đức trầm mặc một lát, hai tay nhẹ nhàng vỗ hai cái.

“Đến Bạch phủ xem có động tĩnh gì.”

Nhân ảnh ẩn hiện, biến mất ngay trước mặt hắn.

Không người nào biết, lực lượng quan trọng nhất của hoàng đế được nắm giữ trong tay một hoạn quan.

Người rất nhanh liền trở về, “Trang tiểu thư bị người bắt đi, Bạch công tử đang đại khai sát giới ở kinh đô.”

Tarng tiểu thư bị bắt đi!

https://thuviensach.vn

Tuy rằng biết là không nên nghĩ như vậy nhưng Ôn Đức cảm thấy may mắn Trang tiểu thư lúc này bị bắt đi, nếu không công tử cũng sẽ không đến kinh đô.

“Đi tìm công tử, nói với ngài ấy hoàng thượng đang gặp nguy hiểm.”

Người trong cung trừ ẩn vệ ra, không người nào hắn yên tâm dùng.

Hiện tại không biết có bao nhiêu người đang theo dõi hắn, nếu hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, ngủ hoàng tử sẽ đi nước cờ hiểm, cục diện cũng sẽ bất lợi với công tử.

Mắt của Bạch Chiêm lúc này đỏ lên không giống bình thường.

Hướng Tả phát hiện tóc của công tử dường như đang nhanh chóng bạc đi, vô cùng rõ ràng.

Nhưng lúc này, hắn không dám lên tiếng, nếu không tìm được Trang tiểu thư, không ai có thể ngăn được công tử.

“Công tử, ngũ hoàng tử ở trong cung, có phải nên báo hoàng thượng một tiếng hay không?”

Bạch Chiêm khẽ nâng cằm, tư thái không ai bì nổi, “Nói hắn liền giao người ra?”

Không đợi Hướng Tả dắp lời, Bạch Chiêm lại nói,: “Hắn sẽ không, hắn chỉ biết ngồi một chỗ giảng hòa, nói ta không nên xúc động, không cần thông báo gì hết, hoàng cung thì sao? Thiên hạ này, không có nơi nào ta không dám đi!”

Hương Tả vosn tuổi còn trẻ, cho dù suy nghĩ thấu đáo nhưng cũng là người trẻ tuổi, lúc này đã bị Bạch Chiêm kích thích khiến lòng hắn tràn ngập khí khái. “Công tử đi đâu thuộc hà cũng sẽ tùy tùng đến cùng!”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm chỉ kiếm về phía hoàng cung, đang định nói bọn họ

nhanh chóng đi qua, nhưng đảo mắt liền hét to một tiếng, “Ai?”

Lời nói vừa lên, kiếm đồng thời cũng chĩa qua, một tiếng đau đớn vang lên, một người từ trông hư không ngã xuống.

Ẩn vệ, quan trọng nhất chính là một chữ ẩn, thứ bọn họ tập, cũng là ẩn, rất ít người có thể phát hiện được thân ảnh của bọn họ. Nhưng hiển nhiên, Bạch Chiêm chính là một trong số những người rất ít này.

“Tiểu nhân phụng mệnh đi tìm công tử, hoàng thượng nguy hiểm.”

Kiếm Bạch Chiêm liền thu lại, giận cực phản cười, “Chu Tri Đức!”

Vừa dứt lời, người liền phóng thẳng về phía hoàng cung.

Không người nào có thể đoán được, Bạch Chiêm một khi bị chọc giận sẽ có cỡ nào đáng sợ.

Cơ bản là không người nào có thể địch nổi hắn!

Bạch Chiêm lúc này hoàn toàn không thủ hạ lưu tình, ai tiến lên liền giết, một kiếm vung lên lập tức có một người ngã xuống, kiếm như được tạo ra để lấy mạng, thân ảnh Bạch Chiêm lao đi tạo thành một đường máu.

Nhưng cấm vệ trong cung vẫn như một lũ ruồi đói thấy mật, người trên vừa ngã, người sau liền tiến lên, dù thi thể đã xếp thành núi cũng không có người lui bước, cư nhiên dám ngăn Bạch Chiêm lại trước diện.

Như là cục diện chuyên môn thiết kế cho hắn, đám người Hướng Tả bị

chặn lại phía sau, căn bản là không tới gần được.

Bản lĩnh bọn họ cao đến đâu thì song quyền khó định tứ thủ, huống chi hiên tại không chỉ bốn mà là trăm.

https://thuviensach.vn

Võ công không phải lúc nào cũng hữu dụng, nhất là số lượng địch thủ

còn gấp trăm lần người của bọn họ.

Hướng Tả một thân nhuốm máu, hắn không biết đã giết bao nhiêu người, hắn bây giờ mới biết thì ra người kinh đô không sợ chết như vậy. Dụ

hoặc của cái ghế kia quả nhiên không phải bình thường.

Bất chấp lau đi vết máu trên mặt. Dùng sức chém một người vừa định tiến lên, “Ta đuổi theo công tử, các người giúp ta cản người.”

“Được.”

“Hướng Tả, đợi một chút, có người đến.”

Hướng Tả vội vàng dừng bước quay đầu lại, thấy đối phương gần hia mươi người, từng chiêu từng chiêu ngăn trở cấm vệ quân, bọn họ liền biết đối phương không phải địch.

“Là Đổng tam lão gia.”

Hướng Tả không biết hắn, nhưng ở Bạch phủ hắn cũng có nhận được tin tức từ kinh đô.

Lúc này Đổng Minh Húc đã đi tới trước mặt hắn, công phu người này không sai, năm đó bị trục xuất khỏi Đổng gia cũng nhận thức được nhiều người, địa vị tuy không cao nhưng nhiều người đi theo hắn như vậy cũng thấy đươc hắn là người có bản lĩnh.

Vừa nghe nói cháu gái bị bắt đi hắn liền huy động người Đổng gia, còn mời rất nhiều bạn hữu có gia tình tốt đến tương trợ một tay.

Về phần hậu quả như thế nào, để sau rồi tính.

Bất kể như thế nào, Đổng gia và Bạch công tử đã sớm ngồi cùng một con thuyền, nếu Bạch công tử chết ở trong này, chút nguyên khí Đổng gia https://thuviensach.vn

vừa không phục lại cũng sẽ bị diệt hoàn toàn. Vì cháu gái và Đổng gia, hắn tình nguyện đứng về phía Bạch công tử.

Ít nhất Bạch công tử có thể vì Thư Tình mà đánh cược tính mạng.

“Nơi này có ta, các ngươi đi trợ giúp Bạch công tử.”

Hưởng Tả gật đầu với hắn, không nói nhiều lời liền mang theo người chạy vào trong cung, ấn tượng với Đổng gia liền tốt lên không ít. Lúc này có người dám đến đây hầu như là không có, kết quả chưa chắc bọn họ sẽ

thắng, nếu thua, giả trẻ trong nhà cũng sẽ không toàn mạng, Đổng Tam, không sai.

Bạch Chiêm nhanh chóng tiến thêm năm mươi bước, thi thể đầy đất, trên người hắn lại vẫn sạch sẽ như trước, một vết máu cũng không hề dính, một mái tóc đen tuyền lại lẫn vào rất nhiều sợi bạc vô cùng bắt mắt.

Hướng Tả nghĩ, nhất định là hắn nhớ lầm, sao có thể cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy tóc công tử lại bạc thêm nhiều như vậy?

Trong đầu suy nghĩ, nhưng bước chân lại không ngừng, dẫn người nhanh chóng vây quanh công tử, nhân lúc người còn chưa đi tời liền gấp giọng nói: “Công tử, nơi này giao cho thuộc hạ, ngài đi mau.”

“Đi không được.” Bạch Chiêm nhìn người từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhiều đầu như vậy, một kiếm giải quyết một người, từ lúc bắt đầu cũng đã mấy trăm, nhưng người vẫn tiến lên cuồn cuộn không dứt.

”Ngao ô!”

”Ngao!”

”Rống!”

“...”

https://thuviensach.vn

Cơ hồ thanh âm vừa vang lên Bạch Chiêm liền phi thân lên nóc cung điện, vô số mũi tên như chỉ chờ thời khắc này liền hướng hắn bắn tới, nhưng không một mũi tên nào có thể tới gần hắn.

Thanh âm càng ngày càng gần.

Bạch Chiêm nhắm mắt cẫn thận phân biết chút thanh âm, lập tức hướng về phía tiếng sói tru chạy tới.

Trang Thư Tình lúc này vô cùng chật vật.

Đầu tiên là bị mắc mưa, sau khi được cứu cũng suốt đường vượt rừng đến đây, trên đường luôn phải ẩn nấp mới có thể mang được số lượng lớn mãnh thú đến đây, lúc này nàng cũng đã quên mất dáng vẻ mình thể nào.

Xiêm y bị cắt rất nhiều chỗ, tóc tai tán loạn, trên mặt có chút vết thương nhỏ, miệng vết thương chảy chút tia máu, ngồi trên lưng một con sói lớn, Trang Thư Tình chính là lấy hình ảnh như vậy xuất hiện ở kinh đô.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 153: Gặp Nhau!

Nàng trực tiếp đạp phá cửa thành, mang theo một hàng đội ngũ tiến đến

Tiếng kinh hô cùng tiếng thét vang lên một mảnh, người trong thành kinh hoảng tránh né, tướng sĩ thủ ở phía thành đông muốn đóng cửa thành lại nhưng động tác bọn họ lại chậm một bước, cửa chưa kịp khép, người liền bị đẩy ngã xuống đất.

Trên đường đến đây nàng đã dặn dò bọn chúng, có thể đả thương người nhưng không thể giết người, nàng lo chính mà, cho Chỉ Cố, và cho tất cả những người tham dự vào một đường lui, áp chế sự tình trong phạm vi có thể không chế.

Hiển nhiên, những động vật này đều nghe nàng, thu móng vuốt lại, nói sẽ không hại đến nhân mệnh.

Vừa vào thành, tiếng thét càng cao thấp nối tiếp, ngựa không khống chế được chạy loạn tứ tung, xa phu cũng không kép lại được.

Cửa hàng dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại, người không thể trốn trong nhà đều run run trốn ở nới nào đó, chỉ mong mình không nên bị phát hiện.

Nhưng thiên tính của con người đều rất tò mò, dù đóng kín cửa cũng sẽ mở hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Một bầy mãnh thú, cảnh tượng như vậy đúng là trăm năm khó gặp.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình không quản được nhiều như vậy.

Tính tình của Chỉ Cố như thế nào một năm nay nàng đã sớm rõ ràng, chỉ cần chọc hắn nổi giận, người đó liền chết không thể nghi ngờ, nhưng nàng không phải người của Đại Chu, cũng không được đại gia tộc huấn luyện, học y nhiều năm, vì có thể cứ được càng nhiều tính mạng, đối với sinh mạng nàng vẫn mang theo thái độ kinh sợ.

Từ trong đáy lòng, nàng không muốn Chỉ Cố đeo trên lưng nhiều tánh mạng như vậy.

Hơn nữa, nàng càng lo lắng thân thể Chỉ Cố.

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng càng trở nên gấp gáp, “Mau một chút nữa.”

”Ngao ô!”

”Ngao!”

”Rống!”

“...”

Ôm chặt lấy cổ ngân sói để chính mình không phải ngã xuống, Trang Thư Tình chôn đầu trên lông cỗ của con sói, kỳ thực nàng đã sớm không còn bao nhiêu sức lực, chỉ dựa vào một chút lo lắng chống đỡ đến đây.

”Ngao ô!”

Sói trắng đột nhiên đừng lại, chưa đợi nàng phản ứng kịp, người liền bị ôm xuống lưng sói, rơi vào trong một vòng ôm ấm áp, dường như còn mang theo mùi máu.

https://thuviensach.vn

Nàng bị ôm rất chặt, xương cốt đều phát đau, Trang Thư Tình cũng chỉ cười. Nếu người này không ôm nàng chặt như vậy, nàng sợ là sẽ thất thố đặt mông ngồi xuống đất.

Cổ đã cứng đến không còn cảm giác. Thắt lưng cũng đau không đứng thẳng lên được, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái. Vòng tay ôm lấy hắn, “Ta không sao, Chỉ Cố, ta không sao, một chút thương cũng không có, ta tốt lắm…”

Hướng Tả chạy đến, trên mặt không che dấu được vẻ kinh ngạc, hắn không phải công tử, trong mắt công tử ngoại trừ Trang tiểu thư đường như

cũng không dung nạp được bất kì ai.

Mà hiện tại, những dã thú này dã tính vẫn chưa thuần, bọn chúng đang vây xung quanh hai người, thấy hắn đến liền cảnh cáo lên tiếng kêu.

Trang Thư Tình thấp hơn Bạch Chiêm hơn một cái đầu, mắt chỉ nhìn đến bả vai của hắn, nhón chân lên mới nhìn thấy rõ ràng tình cảnh phía trước, những nàng bất đắc dĩ bị ôm rất chặt, chân lại không còn chút lực, chỉ dành vẫy tay với hắn ra hiệu ‘Đừng tới gần’

Hướng Tả nghe lời không tiến đến.

Đám mãnh thú lúc này cũng ngừng thanh, phòng bị theo dõi hắn.

“Chỉ Cố, để ta bắt mạch cho chàng trước.”

Bạch Chiêm ôm người không động đậy, tâm tình trống rỗng mấy ngày nay vừa được lấp đầy khiến hắn không muốn buông nàng ra.

“Ta không sao.”

“Ta không thích nghe chàng trả lời có lệ, nghe lời, sau này sẽ để chàng ôm đủ.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm không muốn buông nàng ra, cũng không muốn để nàng xem mạch, vừa tỉnh táo lại hắn liền biết tình huống bản thân hiện tại không tốt lắm, giết nhiều người như vậy chẳng nhưng không hao tổn nội lực, thế

như lại càng tăng trưởng, hắn có cảm giác dường như bản thân sắp tự bạo.

Nhưng Hữu Phong từ trước đến giờ vẫn không dễ lừa gạt.

Bạch Chiêm nhanh chóng cân nhắc trong lòng một chút, buông người ra, tay gắt gao nắm lấy Thư tình.

“Phụ thân có nguy hiểm, chúng ta tiến cung trước.”

“Chậm một chút cũng không sao.” Nói xong, Trang Thư Tình liền bắt lấy tay hắn.

Hướng Tả thấy như vậy, trong đầu liền nghĩ, nếu đổi lại thành người khác, không chết cũng tàn phế.

Trang Thư tình liền đụng đến mạch của hắn liền biết là chuyện không ổn, nguyên khí quá nhiều, thân thể cơ hồ đã chịu đến đỉnh điểm, nhưng huyết khí lại càng khô kiệt hơn trước, không đúng, chuyện này không ổn.

Ngầng đầu muốn nói liền liếc thấy những sợi tóc bạc pha đen tán loạn trên đầu hắn, vén lên một chút tay nàng liền phát run, “Làm sao có thể…

làm sao có thể trắng đi nhiều như vậy?”

Bạch Chiêm gỡ tóc ra khỏi tay nàng, “Ta sẽ không chết.”

Trang Thư Tình đóng chặt mắt lại, nỗ lực áp chế kinh hoảng trong lòng, một lần nữa ngồi lên lưng sói,”Tiến cung trước, Hướng Tả, ngươi dẫn dường.”

“Vâng.” Đường bị một đám mãnh thú chiếm cứ như không thấy đầu, Hướng Tả hiểu ý Trang tiểu thư, mang theo người đi tới cửa cung.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm đi ở bên cạnh nàng, tốc độ của ngân sói như thể nào hắn liền đuổi theo như thế đó, một khắc cũng không buông tay.

Bị ngăn lại là chuyện trong dự kiến..

Trang Thư Tình nắm chắt lấy tay không cho hắn động thủ, “Chàng bảo vệ ta là đủ rồi, không phải nói ta là phù thủy sao? Như vậy hôm nay ta liền thử là phù thủy một lần.”

Trang Thư Tình lên tiếng ra lệnh, tất cả mãnh thú liền ào ào lướt qua nàng tiến lên phía trước, mãnh thú vốn hung mãnh hoang dã, tướng sĩ bình thường sao có thể chịu được, chưa kịp bày ra thế công kích, đã không thể

đứng vững.

Đám người Hướng Tả chỉ dám thu người đứng gọn qua một bên.

Nhìn về phía trước, tuy không có người nào còn tốt nhưng cũng không mấy người chết, thấy vậy trong lòng hắn liền hiểu.

“Tiếp tục đi.”

Một đường giết đến cửa cũng, trước cửa đã đóng chặt, trên đất chất đầy thi thể.

Hưởng đang định trèo tường mở cửa, cửa cung liền mở ra.

Một tiểu tướng mặc quân phục cấm vệ quân đẩy cửa cung ta, sau đó đúng ở một bên, không nói gì, nhưng ý lại được biểu đạt rõ ràng.

Hưởng tả tiến lên vỗ vỗ vao hắn, nhớ kỹ người này.

“Tiến vào đi.”

Thi thể trãi rộng trong cung, Trang Thư Tình có thể tưởng tượng được Chỉ Cố lấy kinh thế như thể nào tiến vào chặn giết người.

https://thuviensach.vn

Tiến vào không xa Trang Thư tình liền thấy được Tam cữu.

Đổng Minh Húc vừa lúc quay đầu liền thấy đươc nàng.

Hắn tuy cũng biết một chút công phu nhưng dù sao cũng xuất thân từ

công tử thế gia, luyện võ không quá ra sức, công phu tuy không thể nói là mèo ba chân nhưng cũng coi như vững chắc.

Trên đường tiến vào trên người có không ít vết thương, cũng may là không nguy đến tính mạng.

Nhìn thấy Thư Tình hắn liền biết thế trận đã định, hắn không làm Đổng gia thất vọng, chuyện của Thư Tình cũng đã giải quyết.

Hắn không ngốc, đến lúc này mà hoàng thượng lại không hề truyền ra bất kỳ mệnh lệnh nào, hoặc là hoàng thượng bỏ qua Bạch công tử, thật sự

muốn lấy mệnh ni tử này, hoặc là, hoàng thượng thân bất do kỷ.

Chuyện như vậy ở hoàng cung trước giờ không thiếu.

Trang Thư tình dẫn đầu mãnh thú tiến đến trước mặt tam cữu, chỉ là nàng không xuống khỏi lưng sói, nếu xuống lần nữa thì nàng quả thật là đi không nổi.

“Tam cữu, cữu mau đi nghỉ đi, nơi này có con.”

Đổng Minh Húc liếc mắt nhìn phía sau nàng, nuốt nước miếng một cái gật đầu, “Con cẩn thận chút, những bằng hữu này của ta đều là người bản lãnh, con dẫn bọn họ theo.

“Vâng.”

Lại đi vào bên trong, người theo Bạch Chiêm đến Hội Nguyên Phủ

đều ở đây, có Tam Tử ở trong đó, Điền Chân cũng có.

https://thuviensach.vn

Bọn họ chém giết đã có chút chùn tay.

Nhìn thấy người vây quanh bọn họ lần lượt bị mãnh thú quật ngã mới chống đầu gối thờ dốc.

Tam Tử cảm khái nói: “Ta thà đánh một trận lớn với người người mạnh hơn ta.”

Mọi người đều hiểu trong lòng, Trang Thư Tình biết cảm thụ của hắn hiện tại như thể nào, cho tới bây giờ bọn họ cũng không phải người lạnh lùng, không thể giết người như ngóe còn làm như không có việc gì, càng là giết người yếu hơn bọn họ gấp nhiều lần.

Vuốt cỗ ngân sói, Trang Thư Tình gương giọng nói: “Làm bọn họ

không động đây nổi là được, nhanh đi lên trước, người nào cản đường, các người liền quật ngã hắn.

Tam tử theo bản năng muốn trả lời, chợt phản ứng kịp, Trang tiểu thư

hẳn là đang nói chuyện với mãnh thú, có người đang định nhắc chân đi về

phía trước, Tam Từ và Hướng Tả vội kêu hắn lại.

Bạch Chiêm chỉ nhìn, nắm tay Thư Tình không buổng lỏng nữa phần.

Không biết tình huống của hoàng thượng hiện tại như thế nào, trang Thư Tình không dám tiếp tục trì hoãn, nghe thấy phía trước không ngừng truyền đến tiếng kêu liền dẫn người đi đến: “Đi thôi.”

Hôm nay là một này không hề bình thường, sẽ có người nhớ kĩ nhiều năm, thậm chí là cả đời.

Những mãnh thú ngày thường khó gặp hôm nay không những nhìn thấy được, còn không chỉ thấy một, hai con mãnh thủ

https://thuviensach.vn

Mãng xà quấn lấy eo người trườn qua, Sư tử há mồm to như bồn máu cắn bả vai người, khiến bọn họ đau đến chết đi sống lại nhưng không hề hại đến mệnh người, liếc mắt nhìn hổ và sư tử.

Sói không giống chúng, sói là loài vật thiên về tốc độ, nhất là sói trắng, hơn nữa còn đánh sâu vào lực đạo, con sói cõng Trang Thư Tình xông lên trước mở một con dường.

Người ngã xuống rất ít có thể tiếp tục đứng lên chiến đấu.

Không phải bọn họ thương quá nặng, không dứng lên nổi, mà bởi vì đây là cái cớ không thể tốt hơn tránh thoát khỏi cuộc chiến, bọn họ muốn vinh hoa phú quý, nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết, cũng không còn mấy người nguyện ý mang mệnh đi đổi.

Tình huống trước mắt, bọn họ đứng lên cũng chỉ một chữ chết.

Áp lực của dám người Hướng Tả lập tức liền nhỏ đi rất nhiều, đặc biết tìm mấy người công phu mạnh ra tay, binh lính thường toàn bộ giao cho Trang tiểu thư và đội ngũ mãnh thú kia.

Chúng mãnh thú khó khi có cơ hội phát uy trước mặt con người, lúc này bọn chúng ai cũng hưng phấn không thôi, Đại Chu luôn là nơi lấy uy nghiêm làm trọng, lúc này lại náo nhiệt như sở thú.

Biết Trang Thư Tình là người nào, ánh mắt mọi người nhìn nàng liền không giống bình thường, phù thủy, quả nhiên là phù thủy.

Trang Thư Tình như hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, cười lạnh nói: “Gắn cho ta cái tên phù thủy ta liền trở thành phù thủy cho cái ngươi thấy, nhưng nhìn thử coi, người lúc này muốn tạo phản không phải là ta, mà chính là các ngươi, hoặc là tiến lên chiến đấu, hoặc là lập tức rời khỏi trận chiến, bây giờ rời đi, vinh hoa phú quý khẳng định không còn, nhưng có thể khiến các ngươi lưu lại một tánh mạng.”

https://thuviensach.vn

Lời này vừa nói ra, dám người Tam tử liền cảm giác được động tác của bọn họ trở nên chần chờ rất nhiều, lực đạo cũng hơi buông lỏng, hiển nhiên là tâm đang rối loạn.

Nhìn nhau, tất cả bọn họ liền thối lui đến bên người Trang tiểu thư.

“Không cần biết các ngươi vì cái gì, chỉ cần cản đường ta liền giết.”

Không cần chờ lâu, cấm vệ quân từng người từng người lui ra, giống như nhận được tín hiệu, những người vốn đang dao động ào ào lui về phía sau, trong nháu mắt, phần lớn người đã rút khỏi chiến tranh.

Những người kiên trì còn lại bị đẩy ra sau không thể tiến lên.

Tam tử nhẹ nhàng thở ra vẫn là Trang tiểu thư làm việc đáng tin, nhiều người như vậy, nếu muốn giết hết cũng không biết khi nào.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 154: Phù Thủy, Thì Như Thế Nào?

Nếu chỉ là một con mãnh thú thì không ai nói làm gì,, khả năng còn có người hùng hùng anh dũng đi làm dũng sĩ.

Nếu là mấy con, chắc chắn sẽ gọi bằng hữu đến cùng nhau săn bắn.

Nếu là mười con, tất nhiên sẽ kinh động quân đội trong thành, đem bọn chúng vây bắt.

Nhưng nếu số lượng mấy trăm, thậm trí còn lên đến ngàn thì sao? Tất nhiên phản ứng đầu tiên của mọi người là tránh né.

Ít nhất trước mắt là thế.

Mà Trang Thư Tình thanh thơi ngồi trên lưng sói kia, ở trong mắt đám người chính xác là phù thủy.

Trang Thư Tình tư thế thằng đứng, không chớp mắt mình về phía trước.

Làm ra chuyện như vậy nàng đã sớm nghĩ tới tất cả hậu quả có thể xảy đến, dù sao sinh hoạt của nàng không ở kinh đô, nàng không sợ người khác e ngại nàng, nàng cũng không muốn lui tới với nhiều người.

Nàng thật sự hông sợ.

Nàng là đại phu, trong lúc sinh tử cấp bách, chắc chắn sẽ có người cần nàng.

https://thuviensach.vn

Bàn tay đang nắm nàng đột nhiên siết lại, chặt đến nỗi nàng cảm thấy có chút đau.

Quay đầu lại nhìn Chỉ Cố, “Làm sao vậy?”

Bạch Chiêm nhìn nàng một hồi, lắc đầu.

Trang Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, thân thể nàng đã sắp không chống đỡ được, chút tỉnh tảo này phải giữ lại, nếu không đến lúc cần ra mặt lại không thể.

Lúc này, động tĩnh bên trong đột nhiên lớn lên, Tam Tử thả người nhảy lên trước, rất nhanh liền dẫn theo một người đến.

Là Ôn Đức, hắn một thân dũng khí hùng hùng, không chút nào giống một hoạn quan.

Nhìn thấy Bạch Chiêm hắn liền quỳ xuống dập đầu, thanh âm nghẹn ngào, “Công tử, tìm không thấy hoàng thượng.”

Mắt Bạch Chiêm trở nên sắc lạnh, “Chu Tri Đức đâu?”

“Được Chử gia che trở trốn mất rồi lão nô đã duổi theo, xác định hoàng thượng không ở đó lập tức liền quay lại Hà Phi điện, nhưng vẫn không thấy hoàng thượng.”

“Tìm kĩ chưa?”

“Có, đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy.”

Bạch Chiêm đang muốn nói chuyện, Trang Thư Tình đã mở miệng trước, “Phiền Ôn công công tìm một đồ vật mà hoàng thượng thường hay dùng lại đây, quần áo hay bất cứ thứ gì cũng có thể, tiểu gia hỏa này không chừng có thể giúp được.”

https://thuviensach.vn

“Ân?” Rất nhanh Ôn Đức liền hiểu được, lập tức chạy vội đi lấy.

“Đừng nói vội, người không bị mang đi tức là vẫn ở trong cung.”

Trang Thư Tình vỗ vỗ đầu sói, “Đi lên trước xem thử.”

Đại khái cũng biết rằng chủ tử bọn họ đã chạy, nhưng người đang đối kháng cũng nản chí bỏ cuộc, nằm gục trên đất không động đậy, mưu phản là tội gì, ngay từ đầu bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một phần nhỏ may mắn.

Kém chút nữa bọn họ cho rằng chuyện đã thành, nhưng rốt cuộc vẫn thua một bước.

Bọn họ lôi Bạch công tử vào nhưng lại không ngờ tới, Trang tiểu thư

thật sự là phù thủy, hơn nữa còn có thể điều khiển vạn thú.

Một bước sai lầm, thua, là kết cục đã định.

Không cam lòng? Đương nhiên là không cam lòng, nhưng quy luật trước giờ, thắng là vua, thua làm giặc, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng,.

Rất nhanh Ôn Đức liền trở lại, trên tay cầm long bào của hoàng thượng.

Ôn Đức sợ những vật khác không sót lại đủ hơi thở của hoàng thượng nên đã cầm long bào hôm nay hoàng thượng lâm triều đã mặc.

Trang Thư Tình nhận lấy đưa qua nói: “Các ngươi đến đây đi, nhớ kỹ

mùi này, người đang ở trong cung, chỉ được tìm người, không được đã thương bất kỳ ai.”

Tất cả âm thanh truyền đến, đều đồng ý với nàng.

Nhìn thấy Bạch Chiêm, Ôn ĐỨc tựa như tìm được tâm phúc, Cho đến lúc này hắn cũng không tính lộ ra phần chiếu thư hoàng thượng đã đưa cho https://thuviensach.vn

hắn, Lúc ngài viết hắn ở bên mài mực, nội dung đã nhìn thấy rõ ràng, hoàng thượng đã hạ quyết tâm để công tử kế vị, cho dù lúc này hoàng thượng thật không thể chống đỡ qua, những thứ khác liền nghe theo thánh chỉ.

“Ôn công công, hậu phi có tham dự không?”

Ôn Đức hoàn hồn, gật đầu nói: “Mẫu phi của ngũ hoàng từ, Lương quý phi thoát không khòi liên quan.”

“Chạy luôn rồi?”

“Vâng.”

Trang Tư Tình suy nghĩ, “Những hoàng tử công chúa khác đâu? Là bàng quan hay muốn bảo mệnh?”

Ôn Đức trầm mặc, tranh đấu trong cung, hắn theo hoàng thượng bao lâu cũng chứng khiến được bấy lâu, nhưng chưa thời khắc nào khiến tim hắn băng giá như lúc này.

Trang Thư Tình cũng không tiếp tục nói chuyện, nàng nói ra câu này trong lòng cũng thấy khó chịu, người đều vì chính mình, cho dù là hoàng đế.

Chỉ Cố vì nàng đến kinh đô, lại bởi vì hoàng thượng gặp nguy mà lo lắng, hắn khác với những hoàng tử công chúa khác, hắn không có bất kỳ

tâm tư dư thừa nào, không quan tâm đến ngôi vị cữu ngũ chí tôn, đơn giản chỉ xuất phát từ lo lắng, vì lo lắng nên bệnh tình của hắn mới trở nên nghiêm trọng như vậy, nàng lo lắng, nếu tiếp tục như vậy, tóc của hắn sợ

rằng sẽ bạc hết.

Nhưng nếu tóc của hắn thực sự bạc đi nàng dũng không ghét bỏ, nhưng nàng đau lòng, càng lo lắng sẽ có thể mang đến hậu quả không biết https://thuviensach.vn

trước.

Lúc này đã tới Hà Phi điện của Lương quý phi, Trang Thư Tình mang Niệm Niệm và kim hổ đến đây, “Hai ngươi tìm giúp ta, tìm cẩn thận một chút.”

Rốt cục cũng được chia việc để làm, hai tiểu gia hỏa đều vô cùng cao hứng, nhanh chóng chạy đi tìm.

Nhưng mỗi một khe hở bọn chúng đều đã tìm kĩ, quả thật không có ở

đây.

“Rống.”

”Đi qua.”

Theo tiếng hổ gầm, tất cả mọi người đều đi đến một góc trong cung điện, đường đi làng lúc càng hẹp, thậm chí có chút hoang vắng.

Thân là đại tổng quản trong cung, Ôn Đức liền biết nơi này là chỗ của vị chủ tử nào.

“Lão nô khấu kiến lục hoàng tử.”

Cửa đã sớm bị hổ đẩy ra, bên trong có hai người đi ra, tuổi nhìn cũng không lớn, ăn mặc cũng không quá bần cùng, sạch sẽ chỉnh tề, nhưng cũng không nên là cuộc sống một vị hoàng tử nên có.

Người đi trước hai tay vẫn chắp ở sau lưng, thắt lưng rất thẳng, “Ôn công công, phụ hoàng ở nơi này của ta, nhưng ta nghĩ hết biện pháp cũng không thể khiến phụ hoàng tỉnh lại, mong Ôn công công lập tức cho truyền ngự y.”

Lời vừa nói ra liền thể hiện được cỗ uy phong của một vị hoàng từ, Ôn Đức đối với vị lục hoàng tử rất hiếm khi nhìn thấy này lập tức liền sinh ra https://thuviensach.vn

hảo cảm, đang định đi mời ngự y liền chợt nhớ ra bên cạnh hắn đã có một vị thần tiên sống, vội xoay người khom lưng, “Trang đại phu, thỉnh ngài xem trước tình huống của hoàng thượng.”

Trang Thư tình khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch CHiêm, “Chàng ôm ta vào đi, ta đứng không nổi.”

Bạch CHiêm không nói hai lời liền bết người xuống lưng sói, động tác vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu.

Thấy lục hoàng tử nhìn hai người, Ôn Đức giới thiệu với hắn: “Đây là Bạch công tử và Trang đại phu.”

“Ta biết.”Tuy rằng hắn không thường ra ngoài, nhưng bên cạnh có một mật thám, những điều cần biết hắn cũng biết được không ít.

Hoàng thượng được an trí trên giường của lục hoàng tử, vẻ mặt an tường, không có vẻ thống khổ, liếc mắt nhìn tực như người đang ngủ, nhưng nhìn thấy như vậy, tuy chưa xem mạch nhưng trong lòng Trang Thư

Tình liền sinh ra một cảm giác bất an.

Vừa đụng đến mạch tượng, mày liền nhăn lại, nàng không tinh thông phương diện này, hơn một năm nay tuy đã học được không ít nhưng so với sự đồ sộ của y học, nàng vẫn còn kém xa lắm.

Trình độ của nàng chỉ coi như gà mời, chỉ cảm thấy mạch tượng này có chút giống như Từ Công Mậu và Ngột Đê, chỉ là càng nghiêm trọng hơn so với hai người kia.

“Bệnh trạng của hoàng thượng có chút giống với hai người ta từng bắt mạch trước kia, Ôn công công, ngươi cũng biết thứ ta am hiểu là gì, mau nhanh chóng an bày hai ngự y dến đây, Hướng Tả, Thanh Dương tử có cùng đến không?”

https://thuviensach.vn

Hướng Tả lắc đầu, “Nhưng hắn hẳn là sẽ sớm đến đây với Trần Nguyên.”

Trang Thư Tình nhíu mày, nghĩ một chút liền nói: “Chỉ Cố, chàng phái người đi nói với bọn họ, bằng mọi cách phải mang Thanh Dương tử đến đây nhanh nhất có thể, ta lo rằng hoàng thượng không chống đỡ được bao lâu.”

Bạch Chiêm liếc mắt nhìn Hướng Tả, Hướng Tả hiểu ý lập tức đi an bày.

Ngự y được người cõng tới, chính là một cộng sự cùng Trang Thư

Tình hợp tác ở Nam Đài Phủ.

Nhận được người, Trang Thư Tình vội nhường vị trí, “Chu ngự y, ngài mau đến xem.”

Chu Tề vộ vàng cúi chào nàng, không kịp nói lời nào liền nhanh chóng đi xem mạch.

“Như thế nào?”

“Là trúng độc, Trang đại phu đã xem mạch trước, ngài thấy như thế

nào?”

“Ta cũng cảm thấy như vậy, Chu ngự y có khả năng giải không.”

“Trước tiên phải biết được căn nguyên, biết là loại độc nào mới có khả

năng giải được.”

Trang Thư Tình ngẩn ra, “Không phải chỉ cần phân tích máu liền biết là loại độc gì sao?”

Chu tề cười khổ, “Ta không có bản lĩnh kia.”

https://thuviensach.vn

Cho nên là nàng xem nhẹ Thanh Dương Tử sao?

“Sư phụ Thanh Dương Tử là Hữu Vọng chân nhân.”

“Hữu Vọng chân nhân?” Chu Tề thất thố kinh hô mộtt iếng, Trang Thư Tình không biết Hữu Võng chân nhân là ai, nhưng cũng biết rất ít người có thể mang được hai chữ ‘chân nhân’, “Không biết bao nhiêu người muốn bái hắn là thầy nhưng suốt đời hắn chĩ lấy một vị đệ tử” Cho nên Thanh Dương Tử chính là…

“Nếu có thể được đệ tử Hữu Vọng chân nhân trợ giúp, độc này nói không chừng có thể giải.”

Hai người đang nói chuyện này dường như quên mất người đang nằm trên giường là vua một nước, nhưng may mắn Ôn Đức vẫn không quên, vội vàng chen vào lời của hai người, “Vậy hiện tại phải làm thế nào? Khố

phòng không hề thiếu dược liệu trân quý, có nên mang tới cho hoàng thượng dùng?”

“Hiện tại không được dùng bất cứ thứ gì, chưa biết độc này là gì, không thể dùng loạn.” Trang Thư Tình chuyển mắt qua trong lúc vô ý thấy được bàn tay sau lưng của lục hoàng tử, tay của hắn có sáu ngón, “Chu ngự

y, ngươi cẩn thận xem mạch, có biến hóa gì lập tức nói với ta.”

“Vâng.” Chu Tề đối với Trang Thư Tình vô cùng tin phục, không chỉ

hắn, nhưng người từng trở thanh cộng sự với nàng không ai mà không tin phục, cho dù đã trở về cung nhiều tháng, mọi người vẫn thường hay nói tới nàng.

Trang Thư Tình cẩn thận xoa hai chân của bản thân, vẫy vẫy tay với Lục hoàng tử, “Lại đây.”

Lục hoàng tử có chút ngây người, chưa từng có người nào tự nhiên đối diện với hắn như vậy, giống như hắn không phải là hoàng tử, mặc kệ hắn có https://thuviensach.vn

được sủng ái hay không, nàng vẫn sẽ đối đãi với hắn như một người bình thường.

Thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, hắn đi tới.

Trang Thư Tình ôn nhu nhưng kiên định kéo tay phải của hắn.

Hắn phản ứng kịp, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, hơi dùng sức, không muốn đem tay của mình hiện ra trước mặt người khác.

Ấn tượng của hắn đối với Trang Thư Tình lền biến mất, chỉ cảm thấy sao người này lại đáng giận như vậy.

“Ta có thể trị được.” Chống lại ánh mắt không thể tin của hắn, Trang Thư Tình cười gật đầu, “Chỉ nhiều ra một ngón thôi, cắt đi là được, cho dù nội tạng trong cơ thể bị thương tổn ta cũng có thể mổ bụng khâu lại, chỉ

một ngón này không tính là chuyện lớn.”

Không tự giác, lục hoàng tử liền thả lỏng lực đạo, Chu Tề lập tức dời tầm mắt, chuyện trong hoàng cung rất nhiều, hắn không thể biết hết.

Nhưng từ lời của Trang đại phu, hắn cũng biết vì sao lục hoàng tử là hoàng tử ít tuổi nhất nhưng lại ẩn mình trong cung không ra ngoài.

Ôn Đức cũng biết, ngay từ đầu hoàng thượng đã thất vọng, sau này cũng quên mất hắn còn một nhi tử không có mẫu phi che trở, chính hắn cũng giấu diếm, khiến ngài không nhớ nổi vị hoàng nhi này.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 155: Bị Tật!

Trang Thư Tình thả tay hắn ra, sau đó mở lòng bàn tay mình chìa ra trước mặt hắn.

Lục hoàng tử có chút chần chờ một lát mới chậm chạm đem bàn tay mình đưa vào lòng bàn tay nàng.

Trang Thư Tình nở nụ cười, “Rất tốt, chuyện này không phải lỗi của đệ, đệ phải nhìn thẳng vào nó, không được để nó trở thành gánh nặng tâm lý của đệ, nếu đệ trở thành cường giả, cho dù bàn tay đệ có mười ngón cũng không một ai dám chỉ trích khi nhục đệ, nếu đệ là kẻ yếu, cho dù đệ

có tài năng đi chăng nữa cũng chẳng có gì hơn người.”

Vuốt đầu ngói tay mọc dài ra bên cạnh ngón cái, Trang Thư Tình ôn nhu nói xong lời này, đương nhiên, nàng cũng chỉ coi hắn là một bệnh nhân, thói quen nói ra lời an ủi.

Đại khái đã đo được hình dạng của xương, Trang Thư Tình gật đầu,

“Có thể cắt bỏ.

Lục hoàng tử là người tính tình nội liễm, cho dù kích động nhưng hắn vẫn nhận được, còn tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh hắn nhiều năm ngược lại kém chút nữa nhảy cẫng lên, “Trang… Trang đại phu, thật sự có thể cắt sao? Cắt rồi điện hạ sẽ giống như những người khác sao?”

“Đương nhiên.”

https://thuviensach.vn

Nàng nhìn ra được, tiểu thái giám này thật tâm bảo vệ lục hoàng tử, vừa nghe nàng trả lời mắt liền đỏ bừng lên, “Điện hạ, ngài nghe thấy không? Ngài có thể tốt lên, ngài xem nhiều sách như vậy, về sau nhất định có thể được hoàng thượng yêu thích!”

Lục hoàng tử ho nhẹ một tiếng, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

“Tiểu nhân biết sai.” Tiểu thái giám cười nhận sau, nhưng ý cười trong mắt hắn lại khiến lục hoàng tử cảm thấy ấm áp trong lòng, tuy rằng không nói gì, nhưng tình cảm chủ tớ lại khiến người nhìn cảm nhận được chân thực.

Trong lòng Ôn Đức tuy cảm thấy sốt ruột, nhưng trên mặt đã lộ ra vẻ

tươi cười, nhìn về phía tiểu thái giám hỏi, “Ngươi tên là gì?”

“A?” Tiểu thái giám nhất thời không phản ứng kịp, lục hoàng tử phản ứng nhanh hơn, địa vị của Ôn công công ở trong cung, cho dù là phi tử

được sủng ái nhất cũng phải nhượng hắn ba phần, Vội nhắc nhở một câu,

“Ôn công công hỏi ngươi tên gì.”

“A, tiểu nhân được lục hoàng tử ban tên An Cùng.”

An Cùng, Đặt tên cho người bên cạnh hắn như vậy cũng có thể thấy được lục hoàng tử là một người nhân hậu. Ôn Đức nhớ lấy tên của hắn, chỉ

cần hoàng thượng có thể qua được ải này, lục hoàng tử về sau nhất định sẽ

được coi trọng, lại được Trang đại phu cắt bỏ ngón tay dư thừa kia, về sau cũng khôngc ần tránh né mọi người.

Cho dù hoàng thượng không thể qua khỏi, Bạch công tử hắn không dám nói, nhưng Trang đại phu chắc chắn sẽ đối đãi tốt một phần với lục hoàng tử, như vậy cũng tốt, so với các hoàng tử khác, lục hoàng tử có nhân tâm hơn rất nhiều.

https://thuviensach.vn

Đang suy nghĩ, bên ngoài liền có người truyền đến, “Ôn công công, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử,tứ hoàng tử cùng nhau muốn cầu kiến hoàng thượng.”

Lòng Ôn Đức liền trầm xuống. Chuyện hắn lo rốt cục cũng đến.

Nhìn hoàng thượng đang bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, Ôn Đức hơi dùng sức cắn đầu lưỡi, mùi máu lan tỏa trong miệng khiến hắn càng có thể tình táo.

Đi ra cửa. Ôn Đức chống lại bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn,

“Hoàng thượng có lệnh, hiện ngài không muốn gặp ai, tỉnh tứ vị hoàng tử

hồi phủ chờ lệnh.”

Đại hoàng tử cười lạnh, “Ôn Đức, hiện tại phụ hoàng còn có thể

truyền lời được hau sao? Ngươi đừng giả truyền thánh ý.”

“Lão nô ngược lại muốn hỏi đại hoàng tử ngài từ đâu biết được tin tức này.”

“Ngươi!”

“Ngũ hoàng tử mưu nghịch, nếu tin đại hoàng tử nhận được là đến từ

ngũ hoàng tử, vậy lão lô đành phải mạo phạm đem ngài bắt lại.”

“Làm càn, một hoạn quan như ngươi sao dám ngỗ nghịch phạm thượng, đừng tưởng rằng người là người bên người phụ hoàng thì có thể

không để ta vào mắt.”

Ôn Đức nhìn về phía tứ hoàng tử đang nói chuyện cười. “Lão nô chỉ là một hoạn quan, chỉ cần hoàng thượng muốn lão nô đi chết lão nô cũng sẽ

không chút do dự. Lão nô chỉ muốn hỏi tứ hoàng tử, hoàng thượng đã chấp thuận cho ngài và đại hoàng tử xuất phủ hay chưa?”

https://thuviensach.vn

Nghe thấy lời này, khí thế nhất thời biến mất hơn phân nửa, “Bản cung… bản cung và đại hoàng huynh cũng chỉ vì lo lắng phụ hoàng! Ôn Đức, bản cung hoài nghi ngươi thông đồng với lão ngũ mưu hại phụ hoàng, nếu ngươi không tránh ra, bọn ta lập tức liền xông vào.”

Ôn Đức vẫn trầm măc, nhưng tư thế của hắn càng thêm kiên định, nếu bọn họ xông vào, cho dù lưng mang tội danh giết hoàng từ hắn cũng sẽ

không cho bọn họ bước vào cửa điện một bước.

Chu Tri Hi nổi giận nhưng hắn cũng không ngốc, cho dù tức giận cũng không tự mình xung phong đi trước.

“Ôn Đức, người đừng khinh người quá đáng, ba vị hoàng huynh, các huynh không lo lắng cho phụ hoàng sao? Tiểu đệ nhịn không nổi nửa.”

“Nhịn không nổi thì lên đi.”Tam hoàng tử Chu Tri Sâm hai tay ôn ngực, căn bản là không có ý muốn ra tay giúp hắn, khi hắn là người ngu sao?

Cũng không nghĩ lại người bên trong là ai, toàn thân hắn đến hiện tại vẫn còn đau muốn chết.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão nhị đang hấp hối bị người mang đến, Bạch Chiêm đối với hắn đã là thủ hạ lưu tình.

Chậc, đã như vậy rồi còn muốn đến chia một bát canh, không có tiền đồ.

Chu Tri Hi bị hắn nói mặt đều đỏ, nhưng quả thật nếu chỉ có một mình hắn không dám tiến vào!

Đang còn muốn châm chọc một chút, lại thấy người từ trong phòng đi ra.

https://thuviensach.vn

Ôn Đức cung kính người qua một bên, thấy thái độ này của hắn, hoàng toàn đối lập với bọn họ, cho dù là tam hoàng tử cũng không khòi hừ lạnh.

Bạch CHiêm mắt lạnh đảo qua bốn người, “Biến.”

Lúc này, người phản ứng nhanh nhất là nhị hoàng tử, nhìn thầy Bạch Chiêm liền nhanh chóng bảo người đỡ lui về phía sau, nghe thấy hắn nói như vậy không nói hai lời lập tức liền quay về.

Hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu còn ở đây nhất định sẽ không toàn thây trở về.

Chu Tri Sâm thầm mắng một tiếng nhát gan, nhưng thần sắc vẫn như

thường nói: “Ta chỉ muốn hỏi một câu, tình huống của phụ hoàng như thế

nào?”

“Hôn mê.”

Ôn Đức ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Chiêm, lại cúi đầu, hắn không ngời tới, Bạch công tử không chút giấu diếm nói rõ tình hình thực tế

cho bọn họ.

Chu Tri Sâm cũng không nghĩ tới lại nhận được một câu như vậy, giật mình một chút lại hỏi, “Có thể cứu không?”

“Nếu như người của ta không tới kịp, chuẩn bị hậu sự là vừa.”

Chu Tri Sâm cười khổ, đây coi như là cuộc đối đáp hoàn chính nhất của hắn và Bạch Chiêm, đường nhiên lần trước không tính, lần đó hắn không được tình táo.

Bạch Chiêm bỏ lại mấy câu liền trở về phòng, Ôn Đức hành lễ với ba vị hoàng tử cũng theo hắn vào phòng trong.

https://thuviensach.vn

Liếc mắt nhìn hai vị còn lại, Chu Tri Sâm chắp tay rời đi, hắn vẫn không nên học theo lão ngũ đi tìm chết, về phần ngôi vị hoàng đế… Lúc trước hắn quả thật từng muốn, nhưng hiện tại torng lòng đã biết, vị trí kia, phụ hoàng chắc chắn sẽ truyền cho Bạch CHiêm.

Trong lúc vô ý, Ôn Đức đã thể hiện rõ thái độ này.

Cho hắn cũng tốt, ít nhất hắn thua tâm phục khẩu phục, Chu quốc a, nhìn bên ngoài thì có vẻ huy hoàng, nhưng thực sự đã sớm hư thối từ bên trong, Đại Chu, chỉ có Bạch Chiêm mới có thể ổn định lại, những người khác, nếu là mấy huynh đệ bọn họ thì không ai có thể.

Tùy ý liếc mắt nhìn đám mãnh thú, thấy được hai con mãng xã lớn đang lẽ lưỡi, trong lòng hắn có chút sợ hãi, vị phù thủy này không hề có ý mưu phản, ngược lại, hắn còn phải cảm ơn nàng, ít nhất ngôi vị kia không vào tay lão ngũ.

Bô dạng của hắn cũng không kém a, sao lại không vào được mắt nàng một chút? Chậc, hắn hâm mộ Bạch Chiêm muốn chết.

Ngồi trở lại bên người Trang Thư tình, Bạch Chiêm cũng không muốn nói chuyện.

Nhưng Trang Thư tình thấy Ôn công công đã gấp đến độ mồ hôi đổ

đầy trán, trong lòng cũng không nhẫn tâm thấy hắn như vậy, đành thay hắn hỏi Bạch Chiêm một câu, “Chàng cứ bỏ mặc như vậy?”

“Vấn đề gì cũng phải đặt trước mắt mới có thể giải quyết.” Không đầu không đuôi nói một câu, nhưng những người khác đều có thể hiểu. Ôn Đức cười khổ, Bạch công tử người đang biểu đạt sự bất mãn với hoàng thượng đi, kỳ thực hoàng thượng sao có thể không biết hiện tại vấn đề của Chu quốc đang ngày càng chồng chất, nhưng cục diện đã như thế, người chỉ có thể tiếp tục duy trì nó ở thế cân bằng, không để cục diện trở nên tệ hơn.

https://thuviensach.vn

Có lẽ mọi chuyện sẽ giống như hoàng thượng nói, không phải người muốn để công tử kế vị, mà Đại Chu không thể không có công tử.

Đổi lại là bất kỳ hoàng tử nào cũng không được, bọn họ chỉ có thể

dùng người trong triều, nhưng Bạch công tử không giống, người của công tử mới chính là nhân tài kiệt xuất, có bọn họ trợ giúp, Đại Chu mới có thể

tốt lên, ngay cả hoàng thượng cũng từng mở miệng mượn người không ít lần.

“Trong tay ngươi có bao nhiêu người có thể sử dụng?”

Trang Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, nàng cũng có chút không chống đỡ được, dự vào người hắn nhắm mắt nghỉ tạm.

Ôn Đức thấy nàng như vậy cũng biết Trang tiểu thư trên đường đến đây có nhiều cực khổ, cho dù trong bụng gấp gáp nhưng cũng không nhịn được mềm lòng nói, “Trang đại phu, ngài đến phòng bên cạnh nghĩ tạm một lát đi.”

Trang Thư Tình gật đầu hắt xì một cái, “Nếu ngủ sợ là sẽ không dậy được, hiện tại chưa thể ngủ.

Vì sao không thể ngủ Ôn Dức biết, nhìn hoàng thượng vẫn đang hôn mê, trong lòng không nhịn được bi thương.

Ngài luôn không thể hạ thủ được với các hoàng tử, nhưng không ngờ

được bọn họ lại đối xử với ngài như vậy.

Bạch CHiêm lại trầm mặc, Trang Thư Tình biết hắn đang suy nghĩ

chuyện gì, chỉ nắm lấy mạch tượng của hắn quan sát, không đi quấy rầy.

Một hồi sau, Bạch Chiêm nắm ngược lấy tay nàng, “Phái tất cả bọn họ

đi, hoàng cung cần những người này hộ vệ.”

https://thuviensach.vn

“Vâng.”

Trang Thư Tình không chút do dự, ngay cả cân nhắc cũng không có, điều này khiến hắn vô cùng cao hứng, hắn lại nghĩ mình nên giải thích cho nàng một chút, “Kinh đô hiện đang vô cùng rối loạn, nước láng giềng chắc chắn sẽ không an phận, ta biết người nàng quan tâm đều ở Hội Nguyên Phủ, y quán cũng ở đó, Đại Chu ổn định, Hội Nguyên Phủ mới có thể còn.”

“Ta biết.” Nói xong Trang Thư Tình lại cảm thấy mình trả lời không đủ chân thành, lại tăng thêm ngữ khí trả lời một lần, “Ta biết.”

Nam nhân vì nữ nhân khuynh tận giang sơn, có mỹ nhân không cần giang sơn, nhưng nàng càng thích Chỉ Cố như vậy, bởi vì hắn yêu nàng, quan tâm nàng, nên mới cho nàng cùng những người nàng quan tâm có một cuộc sống yên bình, đây là người nàng thích, cũng là nam nhân nàng đồng ý bỏ đi hết thảy chỉ nguyện yêu hắn.

Lục hoàng tử Chu Tri Tiếu nhìn hai người không rời tầm mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ.

Hắn biết, cho dù bản thân không trọn vẹn, cho dù nàng không giúp được hắn thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ phải tứ hôn, lúc trước hắn cảm thấy, cho dù tứ hôn với ai cũng không sao, hiện tại lại không muốn cứ như

vậy bị người khác sắp xếp số phận của bản thân, trên đời này chỉ có một Trang đại phu, hắn không dám nghĩ xa như vậy, nhưng ít nhất phải tri thư

đạt lễ, chứ không phải thị sủng sinh kiêu, vô lễ náo loạn, chỉ biết tranh giành tình cảm.

Trang Thư Tình ra ngoài an bày một hồi, tuy rằng lúc này miễn cưỡng có thể đi, nhưng Bạch Chiêm vẫn ôm lấy nàng.

Ẩn vệ được phái đi khắp nơi trong kinh để ổn định, hơn nữa còn có người cầm lệnh bài của hoàng thượng đến những thủ phủ gần nhất điều binh.

https://thuviensach.vn

Thời gian chờ đợi khiến con người có cảm giác trôi qua thật lâu, tin tức tốt nhất hiện tại đó là tình huống của hoàng thượng vẫn ổn định, không tốt hơn cũng không xấu đi.

Bạch Chiêm không nhịn được phiền, liếc mắt nhìn người trên giường một cái liền đi ra ngoài.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 156: Ngươi Còn Hỏi Vì Sao?

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như nghe được tiếng Ôn Đức gọi công tử, Trang Thư Tình theo bản năng ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng mở to mắt, hàm hàm hồ hồ hỏi, “Ưm, trở lại rồi? Vừa đi đâu vậy?”

Bạch Chiêm dịch lại chiếc áo đang đắp trên người Trang Thư Tình vì hành động của nàng mà bị trượt xuống, “Không phải nàng muốn biết nguồn độc sao? Bọn họ tìm được rồi.”

Đầu óc trì độn lúc này của Trang Thư Tình phải mất một thời gian mới hiểu được lời của hắn, sau đó nhìn về phía hai người bị ném xuống đất đã không còn nhúc nhích được.

Đây là Lươngq quý phi và ngũ hoàng tử? Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, bộ dáng chật vật này khiến người nhìn vào càng có cảm giác thương tiếc, ngũ hoàng tử, diện mạo của hắn nhìn là thấy xuất chúng nhất trong số các hoàng tử.

“Không thể, độc dược này, rất khỏ giải.” Ngũ hoàng tử cười vô cùng xán lạn, không có nửa phần khẩn trương sợ hãi, ngược lại rất tự tin.

Hắn cậy vào cái gì? Trang Thư Tình nỗ lực khiến đầu óc của mình suy nghĩ.

“Khó giải?”

Chu Tri Đức nhìn về phía Trang Thư Tình cười cười, “Không tin, ngươi có thể dùng hết bản lĩnh của mình thử xem.”

https://thuviensach.vn

“Ta thật không rành về độc.” Trang Thư Tình đứng dậy, đi một vòng xung quanh Lương quý phi đánh giá nàng, “Ta tin rằng ngươi có chỗ để

dựa vào, nhưng ngươi tính nhầm một điểm rồi, người của ngươi không hề

hữu dụng như ngươi nghĩ, nếu Chỉ Cố trảm ngươi tại đây, ngươi có thể làm gì? Ai có thể tới cứu ngươi? Ai có thể là đối thủ của Chỉ Cố? Không tin?

Muốn thử một chút hay không?”

Trang Thư Tình nói lời vô cùng tuyệt tình, ý cười trên mặt Chu Tri Đức lập tức liền thu liễm, nhớ tới vừa rồi Bạch Chiêm như đi vào chỗ

không người vượt qua hàng hàng phòng thủ ép hắn và mẫu phi đi ra, nếu thực sự như lời Trang Thư Tình nói…

“Ngươi nói rằng ngươi muốn ngồi vào giang sơn này, nghĩ thử coi, bọn họ để ngươi nắm quyền tốt hơn, hay để chính bọn họ nắm quyền tốt hơn? Không cần nói chính ngươi cũng biết đáp án, nếu mẫu tộc của ngươi không có dã tâm, vậy bọn họ dám cùng ngươi tạo phản sao? Nói không chừng, mục đích của bọn họ là mượn tay ngươi để trừ bỏ Chỉ Cố, hoặc là thứ ngay từ đầu bọn họ muốn, chính là giang sơn này.”

“Không có khả năng!” Lương quý phi túm chặt lấy nhi tử, “Đức Nhi, con không thể bị dao động, Chử gia sẽ không làm như vậy!”

“Lương quý phi, ngày lấy gì để cam đoan?” Trang Thư Tình cười mỉm nhìn nàng. “Lương quý phi, ngài tín nhiệm Chử gia vậy sao? Tin tưởng bọn hắn sẽ không thật sự vứt bỏ các ngươi để chiếm quyền riêng? Ta lại nghĩ

khác a, nếu mẫu tử Lương quý phi đều mất mạng, vậy Chử gia sao có thể

không lợi dụng chuyện này để gây chuyện, a, Bạch Chiêm hận hoàng thượng vô tình với mẫu thân của hắn, không cho hắn mang quốc họ, trong cơn tức giận lỡ tay giết người trong kinh, giết hoàng thượng, hoàng phi, hoàng tử, đúng rồi, còn phải đem ta đến nơi này nữa, mãnh thú tụ tập nhiều như vậy, mọi người đều thấy được, chỉ cần thả chút tin đồn, chắc chắn sẽ có người tin tưởng, Chử gia thân có di chiếu, được hoàng thượng ủy thác, dẫn binh vây thành…”

https://thuviensach.vn

“Im miệng!” Lương quý phi lúc này không còn thứ gọi là phong phạm quý phi, không dám nhìn thẳng nhi tử, nàng là nữ nhi Chử gia, tâm tính người Chử gia như thế nào nàng biết rõ, lời của Trang Thư Tình, rất có khả

năng!

Nếu hy sinh mẫu tử bọn họ để có được giang sơn, Chử gia nhất định sẽ không chút do dự!

Nhưng lúc này, nàng không dám để nhi tử nghĩ như vậy!

Trang Thư Tình, nàng ta sao có thể đoán được nhân tâm tỉ mỉ đến như

vậy?

“Ngươi muốn cái gì!”

“Rất đơn giản, nói ra tình huống cụ thể làm cách nào các ngươi có được loại độc dược này.” Thấy hắn thả lỏng khẩu khí, Trang Thư tình biết lời nói của mình đã có tác dụng, “Còn không ta hỏi, ngươi trả lời.”

Chu Tri Đức nhìn mẫu phi, tay nắm thành quyền lúc này đang phát run, trong mắt tràn đầy không cam lòng và oan hận, không trả lời Trang Thư Tình, hắn nhìn Bạch Chiêm nói: “Trước khi ngươi còn chưa xuất hiện, người phụ hoàng sủng ái nhất là ta, nếu không có ngươi, hiện tại ta không cần động thủ, chỉ cần chờ mấy năm nữa, ta không cần phải dựa vào Chử gia cũng có thể tự hành động, nhưng tất cả đều bởi vì ngươi, ta không chờ

được.”

Chu Tri Đức oán hận tăng thêm ngữ khí, “Quyết định của phụ hoàng là muốn ngươi làm thái tử, hắn muốn đem Đại Chu cho một kẻ khác họ, rõ ràng ngươi chỉ là một người nhảy ra giữa đường, dựa vào cái gì lại đưa cho ngươi, ta không phục.”

Ánh mắt Bạch Chiêm không hề phân cho hắn một chút, nhặt lấy áo choàng lại bị chợt xuống lần nữa dắp lên cho Thư Tình, nhẹ nhàng trả lời https://thuviensach.vn

một câu “Mắc mớ gì tới ta” Chu Tri Đứa nghe thấy hắn nói tức đến hộc máu.

“Đúng vậy, chúng ta tranh tới tranh lui, tất cả bẫy rập đều đã thiết kế tỉ

mỉ, nhưng ngay cả ánh mắt ngươi cũng không thèm liếc một cái, tài năng chúng ta không bằng ngươi, đã như vậy, ngươi trở về làm gì? Vì sao phải để phụ hoàng biết hắn có người con trai như ngươi? Ngươi hỏi mấy vị

hoàng huynh khác, từ khi ngươi trở về, phụ hoàng có bao giờ liếc mắt coi trọng chúng ta lần nào chưa? Chỉ cần ngươi cho phụ hoàng chút gì đó ngài cũng có thể cao hứng rất nhiều ngày, liếc tiếc dùng như bảo bối, có thứ tốt gì cũng chia cho ngươi một phần, còn dư lại mới phân cho chúng ta, những thứ ngươi cần không cần ngươi mở miệng, ngài đều tự mình chuẩn bị tốt nhất, phái người mang đến đưa cho ngươi, không chỉ thế ngài còn lo lắng ngươi có thích hay không, một bộ dáng thắc thỏm lo lắng cho nhi tử, nhưng đưa cho chúng ta lại là ban thưởng, chúng ta phải dập đầu tạ ơn, cùng là nhi tử, dựa vào cái gì đối với ngươi lại bất đồng như vậy? Dựa vào cái gì chúng ta phải dùng đổ thừa của ngươi? Bạch Chiêm, ngươi vì sao lại trở về!”

“Ngươi muốn biết vì sao, vậy ta liền trả lời cho ngươi.” Trang thư

Tình lạnh mặt, cảm xúc muốn bảo vệ hắn dâng lên trong lòng nàng, “Bởi vì Bạch Chiêm chỉ đem vị lão nhân cao cao tại thượng kia coi là phụ thân, chàng ấy không muốn vị trí kia, chàng vốn không muốn bấu víu, không hề

muốn bất cứ thứ gì từ hoàng thượng, cũng không cần ngài ấy phải cho mình bất cứ thứ gì, bởi vì bản lĩnh của Bạch Chiêm có thể khiến chàng ấy có được thứ tốt hơn, ngươi hâm mộ, ngươi ghen tị, là bởi vì ngươi không tài giỏi bằng chàng ấy, nếu ngươi có bản lĩnh, biết suy nghĩ thì nên coi chàng ấy là mục tiêu để vượt qua, chứ không phải giết cha, giết vua!”

Yếu hầu Chu Tri Đứa chan chát nhìn nàng, hắn muốn phản bác, hắn tức giận muốn mắng nàng không hiểu cái gì thì đừng chen miệng vài, hắn thậm chí muốn xông lên đánh nàng, nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng https://thuviensach.vn

ánh mắt đỏ bừng chăm chăm nhìn nàng, mong rằng có thể đâm nàng ta một nhát.

Nhưng ngay cả một cử động nhỏ hắn cũng không dám.

Chỉ cần hắn vừa động, tin rằng nam nhân kia nhất định sẽ giết chết hắn.

Đã ở trong tình cảnh như vậy, cho dù chết cũng phải chết quang minh chính đại.

Nhưng hắn không muốn chết!

“Đường tranh công có rất nhiều, ngươi lại chọn con đường tệ nhất, còn trách được ai?” Nói xong, Trang Thư Tình đột nhiên nhìn về phía Lục hoàng tử, “Đệ không thể học theo hắn, nhưng thứ dùng thủ đoạn để cướp sẽ

không có được lâu dài.”

Chu Tri Tiếu không nghĩ rằng nàng sẽ nói chuyện với hắn, giật mình một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu.

Hắn không ngu.

Kẻ ngu dốt không có khả năng sinh hoạt tốt trong cung trong khi bản thân không trọn vẹn, lại mất đi sự che chở của mẫu tộc. Hắn chỉ có chút không ngờ, nữ tử lúc nãy còn ôn nhu với hắn như vậy cũng có khi trở nên sắc bén.

“Nói đi, loại độc này ngươi có được từ đâu, dược liệu như thế nào, làm thế nào để hạ độc?”

Lương quý phi lo lắng nhìn nhi tử gần như sắp không chịu đựng được, những lời này đều như dao nhọn đâm vào tim nhi tử, nhi tử của nàng thuận buồm xuôi gió từ nhỏ đến lớn, sao có thể chịu được đả kích như vậy.

https://thuviensach.vn

Chu Tru Đức cũng không nhìn nàng, thở hổn hển trào phúng nói:

“không phải ngươi rất lợi hại sao? Còn cần hỏi ta?”

“Ngươi có thể không trả lời, nếu đám ngươi các ngươi có có chút tác dụng vậy còn cần các ngươi làm gì.”

Hướng Tả mang theo hai người phối hợp tiến lên một bước, bộ dáng tùy thời đều có thể bắt người.

Tình thế hiện tại không mạnh bằng người, Chu Tri Đức không thể

không cúi đầu, “Độc lấy từ Cúc Quốc, dùng ít sẽ không người bất tỉnh, thuốc dẫn ở trong trà của phụ hoàng.”

“Phải rồi, sao ta có thẻ quên, ngươi như ngươi có thể vì đạt được mục đích không tiếc dẫn sói vào nhà, chết nhiều tướng sĩ như vậy, cũng chỉ vì dục vọng trong lòng ngươi.” Nghĩ đến trưởng tử Từ gia chết thàm, tầm tình Trang Thư Tình liền không tốt lên được, bao nhiêu người chết, nàng không dám biết.

“Độc dược này ngươi còn không? Còn nữa, ngươi có biết độc này hại người như thế nào không? Ví dụ như đầu, hay lục phủ ngũ tạng.”

“Tất cả độc dược đều ở trong lư hương kia, các ngươi có thể đi xem xét.” Chu Tri Đức cười có chút ác ý, “Về phần tổn thương ở chỗ nào,… ta cũng không phải đại phu, không nhìn ra được.”

Ôn Đức tự tay cầm lư hương đến, Chu Tề nhận lấy mở nấp ta nhìn, ngửi một lát liền thất vọng lắc đầu, “Chỉ còn lại bụi.” Chu Tri Đức cười càng thêm ác ý.

Trang Thư Tình tự cảm thấy cản thân không phải thành phần bạo lực, như nhìn bộ dáng này của hắn nàng chỉ muốn đ lên đánh cho hắn một cái, nhưng mà hiện tại nàng cũng không còn sức, chỉ hừ hừ nói: “Ngươi tốt nhất https://thuviensach.vn

nên mong rằng hoàng thượng có thể tỉnh lại, hoàng thượng vẫn nhớ kỹ tình phụ tử, không nỡ xuống tay với hoàng tử, nhưng người khác thì chưa hẳn.”

Ý cười chưa kịp thu liễm lại nghe thấy lời này, mặt Chu Tri Đức lập tức liền vặn vèo, há mồm lập tức muốn trào phùng lại nàng một câu, nhưng Lương quý phi lại dùng sức giữa chặt tay hắn, hắn vừa nhìn qua liền liên tục lắc đầu.

Không nên chọc giận nàng ta, không nên chọc giận người này, Chu Tri Đức hiểu được ý trong mắt mẫu phi, lập tức đem lời nói nuốt về, câu này của Trang Thư Tình nói không sai, nếu phụ hoàng còn sống, Chử gia nhất định là tội tru di cửu tộc, nhưng hắn là hoàng tử, phụ hoàng sẽ bắt hắn nhốt lại trong phủ giống như đại huynh và tứ huynh, sẽ không lấy tánh mạng của hắn, nếu đổi lại là người khác, không có ai sẽ thủ hạ lưu tình với người đã từng hại mình mà lưu lại mối họa bên người.

Nhìn lão nhân đang ngủ trên giường, Chu Tri Đức đột nhiên nhớ tới mới sáng nay hắn còn cùng phụ hoàng đi thăm mẫu phi, thời khắc kia, bọn họ giống như một đôi phụ tử chân chính.

Khi đó trong lòng hắn đều tràn đầy ý nghĩ, làm sao có thể hành động thiên y vô trùng, căn bản không cảm nhận được thứ này, cho tời bây giờ, thứ hắn có thể dựa vào, cũng là sự nhân từ của phụ hoàng.

Chu Tri Đức mím môi, dời tầm mắt, mang theo sự chật vật cùng chột dạ chính hắn cũng không biết.

Ôn Đức đưa lư hương đến trước mặt Trang thư Tình.

Trang Thư Tình khảy khảy bên trong một chút, hỏi Chu Tề, “Không được?”

Chu Tề lắc đầu, “Ta học nghệ không tinh, không nhìn ra được.”

https://thuviensach.vn

“Mạch tượng có biến hóa gì không?”

“Không có, vẫn rất chậm, giống như đã dứt nhưng không đứt.”

Trang Thư Tình nhìn ra bên ngoài, đã gần đến hoàng hôn, thời gian nàng đến kinh đô đã khỏng ba canh giờ, đám Trần Nguyên mang theo ít người hắn là sẽ không quá chậm, huống chi có người đến thông báo, nhận được tin hẳn là sẽ tới sớm hơn, chỉ mong hoàng thượng có thể chịu thêm một chút.

Nàng bị người đồn rằng có thể khởi tử hồi sinh, nhưng trước mắt nàng chỉ có thể bó tay thúc thủ, từ phù thủy này gán trên người nàng cũng khiến nàng có chút chột dạ.

Phù thủy hẳn là có thể dời núi lấp biến, không thứ gì mà không làm được, chứ không phải vô dụng giống như nàng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 157: Trong Cung

Kinh đô vẫn chìm trong lo sợ.

Người người nhà nhà đều đóng chặt cửa phòng, trên đường phố vắng lặng, ngay đến một người cũng không có.

Không người nào biết tình huống trong cung như thế nào, cũng không dám đi hỏi thăm.

Cho đến khi có người cầm lệnh bài đến điều binh, quân đội chỉnh tề

từng hành chạy trên đường, dân chúng mới có chút an tâm.

Bọn họ không quan tâm người ngồi trên vị trí kia là ai, chỉ mong cuộc sống của bọn họ có thể yên ổn là tốt rồi.

Nhận được lệnh, đám đại thần kia mới biết, người hiện tại đang tiếp quản hoàng cung là Bạch công tử, không còn tâm tư để lựa chọn nên nghiêng về bên nào, đương nhiên là phải nhận mệnh làm việc, xuất lực ổn định kinh đô.

Về phần một số người khác…

Sắc trời đã tối, ẩn vệ đã lộ mặt lúc này càng thêm cẩn thận, phòng có gì sơ xuất phía sau.

Lúc này, đội mã của đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử đột nhiên xuất hiện ở cổng thành và tám cửa cung, bọn họ muốn tạo phản, lúc này đang phát tín hiệu tập kích..

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Ôn Đức đột nhiên thay đổi.

“Công tử, có biến.”

Trên gương mặt lạnh lùng của Bạch Chiêm tràn đầy sát khí, ngay từ

đầu hắn nên đánh cho bọn họ không đứng dậy được.

Trang Thư tình nghĩ đến tình huống thân thể của hắn hiện tại, theo bản năng túm chặt lấy hắn, nhưng lại không nói nổi một lời khuyên can, tình huống hiện tại không thể thành toàn cho lo lắng trong lòng nàng.

Nếu những người đó đến…

Chỉ Cố sẽ không cho phép có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể nói, “Cẩn thận một chút.”

Bạch Chiêm sờ sờ mặt nàng, đem lo lắng của nàng thu vào trong mắt, ghi ở trong lòng, “Ôn Đức, bảo vệ tốt nơi này.”

“Vâng.”

Cầm lấy thanh kiếm tùy ý để bên cạnh, Bạch Chiêm liếc mắt nhìn hai người trong phòng, hiện tại người duy nhất hắn để ý chính là hai người này, ai dám động vào, giết không tha.

Kiếm vừa đến tay, Bạch Chiêm liền hóa thân thành ma, huyết khí tản ra khắp nơi.

Trang Thư Tình đưa người đến cửa.

Không có lưu luyến không tha, hắn đi rất dứt khoát. Một khắc kia nàng ở phía sau nhìn bóng lưng hắn đi xa khuất tầm mắt, sau đó liền trờ về

phòng.

https://thuviensach.vn

“Công công, ngươi cho người nói một tiếng với các vị chủ tử trong cung, nói các nàng tốt nhất nên an phận trong phòng, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu ra ngoài, không cẩn thận sẽ bị mãnh thú gây thương tích.”

“Vâng.”

Trang Thư tình nỗ lực suy nghĩ xem lúc này nàng có còn có thể làm gì nữa, những nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ nàng muốn làm cái gì cũng phải có người nguyện ý cho nàng dùng mới được.

“Trang đại phu, ngài ăn một chút trước đi.” Dùng bàn tay không bình thường của hắn đưa một cái chén đến trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn, vị

An Cùng kia cũng đang bưng một cái chén khác đưa cho Chu ngự y.

Trang Thư Tình nhận lấy, mỉm cười với Chu Tri Tiếu, “Đệ ăn chưa?”

“Bên trong vẫn còn, bây giờ đệ đi ăn.”

“Ăn nhiều một chút, chuẩn bị tinh thần, đêm nay sợ là không được nghỉ.”

Chu Tri Tiếu đáp một tiếng, thấy nàng ăn rồi hắn mới rời đi.

Ăn xong, Trang Thư Tình đi ra ngoài một chuyến.

Trên đường đến đây, những mãnh thú đi theo nàng cũng không ăn được bao nhiêu, chống đỡ đến bây giờ sợ là bụng bọn chúng đã đói vang.

Cho dù muốn chúng ta chiến đấu vì nàng, nhưng nàng cũng không thể hạn chế chúng nó.

Sờ sờ đầu Niệm Niệm và Kim hổ, “Nói với các bạn của ngươi, mệnh lệnh không thể giết người đã xóa bỏ, nếu có người dám tiến vào cung, nói bọn chúng tùy ý xử lý.”

“Ngao ô?”

https://thuviensach.vn

“Đúng, ăn cũng không sao.”

“Ngao ô!” Niệm Niệm thét dài một tiếng, dương chân chạy đi.

Kim hổ cọ cọ nàng hai cái sau đó cũng chạy theo Niệm Niệm.

Trang Thư Tình đứng lên, trên mặt vô bi vô hỉ, trong lòng nàng nghĩ, người quả nhiên vẫn ích kỷ, nàng không ngoại lệ, vì bản thân có thể sống sót, chỉ có thể loại bỏ người khác..

Mơ hồ truyền đến thanh âm nói cho nàng biết hai phe đang giao chiến, nàng không thể nhân từ khiến bọn họ có cơ hội tìm được chỗ để đột phá.

“Trang đại phu, bọn họ không phải người vô tội, ngài… không cần cảm thấy áy náy.”

Trang Thư Tình quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ôn Đức không khỏi bật cười, đại khái, trong sự lo lắng của hắn cũng đồng thời vì sự

không đành lòng của nàng đi.

“Ta biết, Ôn công công, bọn họ đều đã biết hoàng thượng ở trong này, chúng ta nên chuyển người trở về tẩm cung đi.”

Ôn công công lập tức liền đồng ý, không cần gọi người đến đỡ, chỉ

cần nhờ Chu Tề hơi nâng hoàng thường ngồi dậy hắn liền tiến lên cõng người đi.

Trang Thư Tình nhìn hai chủ tớ có chút thất lạc, “Hai người cũng theo bọn họ qua đi, lúc này không thể tin được những người khác, lục hoàng tử, đệ đến hỗ trợ chăm sóc hoàng thượng.”

Hai mắt Chu Tri Đức lập tức liền sáng lên, không nói hai lời liền đuổi kịp, An Cùng nghiêng đầu lặng lẽ lau nước mắt, sau đó cũng nhanh chóng thu thập vài thứ đuổi theo bọn họ.

https://thuviensach.vn

Trong cung trừ mãnh thú cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ, cung nữ

nội thị, một người cũng không thấy, không biết là trốn hay thừa dịp hoản loạn ly khai hoàng cung cũng không chừng.

Đại nạn ập đến, mỗi người chạy một hướng, chỗ nào cũng như vậy.

Tẩm cung của hoàng thượng không gần nơi này, đai mấy vòng vẫn chưa tới.

Khi tới tẩm điện của hoàng hậu Hoài Đức, cửa điện liền mở ra, hoàng hậu một thân đạm mạc trang dung, đỡ tay một vị trung niên ma ma từ bên trong đi ra, “Ôn công công, bản cung muốn phụng bồi hoàng thượng.”

Ôn Đức hầu như không hề suy nghĩ liền uyển chuyển cự tuyệt,

“Nương nương, tình huống hiện tại trong cung vô cùng rối loạn, mong nương nương quản tốt các vị chủ tử trong cung, hoàng thượng lão nô sẽ

chiếu cố thỏa đáng.”

“Các chủ tử trong cung bản cung đều đã dặn dò hết, những người an phận đều nghe lời, về những người còn lại, đại phải nhờ Ôn công công coi chừng.”

Ánh mắt hoàng hậu dừng trên người hoàng thượng, trong mắt tràn đầy bi thương, “Bản cung và hoàng thượng là phu thê kết tóc, tuy rằng vẫn một mực tương kinh như tân nhưng vào thời điểm này bản cung cũng muốn chăm sóc cho hoàng thượng, thỉnh Ôn công công thành toàn.”

Người này chính là nữ nhân tôn quý nhất Đại Chu nhưng lúc này lại ăn nói vô cùng khép nép, Trang Thư Tình nghe nàng nói cũng có chút không đành lòng nhưng nàng cũng chỉ có thể dời tầm mắt đi, chuyện này, không tới phiên nàng quyết định.

Ôn công công thời dài một hơi, cần thận đưa hoàng thượng vào bên trong, “Vây đành nhờ hoàng hậu tời.”

https://thuviensach.vn

Hốc mắt hoàng hậu nhất thời liền đỏ bừng, liên tục gật đầu.

Qua diện Hoài Đức chính là điện Nghi Thiên, nơi hoàng thượng ở.

Trang Thư Tình không cùng đi vào, gọi một mãnh hổ gần nàng nhất đến, “Các ngươi phân công nhau bảo vệ các cung, người nào đến gần liền tùy ý xử lý.”

“Rống!”

Tiến vào điện, Trang Thư Tình liề nhìn thấy hoàng hậu đang tự tay cầm khăn lau mặt cho hoàng thượng, động tác rất dịu dàng, ánh mắt vô cùng ôn nhu, động tác thi thoảng dừng một chút lau đi lệ nơi khóe mắt, tình cảm như vậy, không giống giả bộ.

Chu Tri Tiếu tiến lên nói gì đó, hoàng hậu lắc đầu, tiếp tục tự tay lau cho hoàng thượng.

Chu Tri Tiếu thức thời ly khai đến trước giường, nhìn thấy trang Thư

Tình liền nhu thuận đi đến trước mặt nàng.

Trang Thư tình đẻ lại cổ họng hỏi., “Tin được?”

“Hoàng hậu không có con nối dòng, vị này vẫn luôn không được phụ

hoàng yêu thích, hậu phi không có con nói dòng sẽ không ngu ngốc tạo phản, hơn nữa nhà mẹ đẻ hoàng hậu vốn biết an phận thủ thường...”

Thấy Trang đại phu cười cười nhìn hắn, Chu Tri Tiếu lập tức liền im lặng, sắc mặt có chút xanh, giải thích nói: “An Cùng thích hỏi thăm những chuyện này, sau đó nói cho đệ, đệ có thể nhớ được một ít.”

“Người như vậy không sai, hắn một lòng một dạ đều lo cho đệ.”

Biết những chuyện này có thể tránh xa tai vạ, bọn họ là người bị vây trong thế nhược, nếu trong lúc vô ý chọc phải người không nên dây vào, https://thuviensach.vn

tình cảnh bọn họ sẽ vô cùng khó khăn.

Chu Tri Tiếu gật đầu, “Hắn là người nương lưu lại cho đệ, nếu không có hắn, đệ sẽ không sống được tốt như vậy.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 158: Cách Phòng Thủ Tốt Nhất Là Tấn Công Đang nói chuyện, liền thấy An Cùng không biết từ đâu chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng, “Điện hạ, Trang đại phu, tiểu nhân nhìn thấy có mấy con mãnh thú ngã trên đất, máu chảy rất nhiều, vết máu chưa khổ, hẳn là… đã chết chưa bao lâu.

Trang Thư Tình sớm đã biết chắc chắn sẽ có động vật chết, binh lính không phải chỉ biết vài chiến lược là có thể lên làm tướng quân, nhưng khi nghe thấy, tâm vẫn trầm xuống thất sâu.

Đây là tội của nàng, là nàng dựng lên tất cả, chỉ có thể tính lên người nàng.

“Ôn công công ở đâu?”

An Cùng đến bẫm báo khiến nàng hiểu được sự tình đã không đơn giản, sợ là đã có người trà trộn vào đây, giờ chắc đang vội đi tìm người.

Ôn Đức tời rất nhanh hiển nhiên là đã nghe thấy An Cùng nói, lấp tức tiến đến trước mặt Trang Thư Tình: “Trang đại phu liệu có kế sách gì không?”

“Trong hoàng cung có mật đạo không?”

Sắc mặt Ôn Đức liền trở nên ảm đạm, “Mật đạo thì có nhưng cũng chỉ

có mỗi hoàng thượng biết.”

“Ngươi cũng không biết?”

https://thuviensach.vn

“Không biết, không phảu là hoàng thượng không muốn cho lão nô biết, mà cho tới bây giờ vẫn chưa từng sử dụng qua.”

Chuyện này đúng là hỏng bét, lòng Trang Thư Tình có chút gấp gáp, lại hỏi, “Ôn công công còn bao nhiêu người có thể sử dụng?”

“Hơn hai mươi người.” Ôn Đức cười khổ, hoàng cung lớn như vậy, bây giờ có thể sử dụng được cũng chỉ có hơn hai mươi người, nói ra quả

đúng là chuyện cười, nhưng thật sự là như thế, ẩn vệ cơ hồ đã phái toàn bộ

ra ngoài, lưu lại cũng chỉ còn tần ấy, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ để bảo vệ hoàng thượng vào thời điểm mấu chốt.

“Người trà trộn vào nhất định phải tìm ra.” Trang Thư Tình cũng không dám dùng những người này, “An Cùng, dẫn ta vào trong.”

An Cùng liếc mắt nhìn điện hạ, Chu Tri Tiếu cũng bước theo nàng,

“Ta cũng đi.”

“Đệ lưu lại bảo vệ tốt hoàng thượng.” Trang thư Tình tin tưởng buông xuống một câu, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài, An Cùng vội vàng đuổi theo sau.

“Điện hạ, ngài nghe lời Trang tiểu thư đi.” Sau khi hành lễ, Ôn Đức cũng bước nhành rời đi, giống như Trang tiểu thư nói, người trà trộn vào nhất định phải tìm cho ra.

Trang Thư Tình dẫn theo mười hai mãnh thú đi theo An Cùng đến nơi xảy ra chuyện, mãnh thú bị chết là một con hổ, một cự xà và một sư tử.

Một đám động vật lập tức trở nên nôn nóng, trang Thư Tình ngồi xổm xuống sờ sờ thân thể vẫn còn mang theo hơi ấm của chúng nó, nhẹ giọng nỉ

non, “Thật xin lỗi.”

https://thuviensach.vn

An Cùng kinh ngạc nhìn Trang đại phu, đột nhiên sợ hãi của hắn liền tán đi, cảm giác với những mãnh thú này cũng trở nên bình thường.

“Các ngươi ngửi kỹ mùi ở đây, thử xem có tìm được bọn họ hay không.”

“Rống.”

“Được, tìm thấy đều tùy các người xử lý.”

Chúng mãnh thú nhận biết kĩ mùi hương sau liền kêu lên vài tiếng, như là đang trao đổi ý kiến, chia ra mấy hướng chạy đi.

Trang Thư tình cuối cùng nhìn lại thoáng qua ba thi thể động vật nằm trên đất, yên lặng nói: “Ta sẽ đưa các ngươi trở về núi rừng.”

Trở lại đại điện, Ôn Đức rõ ràng cảm giác được cảm xúc cảu Trang Thư Tình sa sút rất nhiều, để một vị đại phu đi giết người quả thât có chút tàn nhẫn, hắn cũng không tiện đến quấy rầy nàng.

Nhưng rất nhanh, hắn chợt nghe thấy thanh âm bén nhọn của Trang thư Tình vang lên gọi hắn, “Ôn Đức!”

Hắn chưa bao giờ thấy Trang đại phu biểu hiện thất thố như vậy, Ôn Đức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên người nàng, không thấy được nàng có gì khả nghi tâm hắn mới thoáng hạ xuống.

“Ôn Đức, ngọc tỷ, mục đích của bọn họ là ngọc tỷ!”

Lời vẫn chưa nói xong Ôn Đức liền chạy như bay ra ngoài, ngọc tỷ ở

nơi nào hấn biết rõ nhất, nhưng bây giờ mới đi lấy, sợ là…

Trang Thư Tình gắt gao giữ chặt lấy hai vai Chu Tri Tiếu, “Bảo vệ tốt nơi này!”

https://thuviensach.vn

Chu Tri Tiếu nhìn vào mắt nàng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó Trang Thư Tình liền chạy đi mất.

“Người kia là Trang Thư Tình?” Hoàng hậu bị biến cố trước mắt cả

kinh hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình, lúc trước lòng nàng chỉ đặt lên người hoàng thượng, không có tâm tư để ý những người khác, hiện tại mới chợt nhận ra.

Nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng khổ ỡ trong lòng chỉ có mình mình biết.

Khi nghe nói đến vị Trang đại phu này nàng cũng từng đã cực kỳ hâm mộ. Hâm mộ nàng ấy có thể tự làm chủ nhân sinh của mình, sống được tự

do tự tại. Nhưng sau này, nàng lại hâm mộ Trang Thư Tình bởi nàng có thể

được một người nam nhân như vậy ái mộ nàng.

Gương mặt của nàng rất tốt, nhưng so với người trong hậu cung, với thiên kim quý tộc, gương mặt kia thật khó có thể được chú ý.

Nhưng hôm nay, khi được tận mắt nhìn thấy người thật, nàng lại nhịn không được suy nghĩ, nếu như Trang Thư Tình ngồi lên vị trí này của nàng thì sẽ như thế nào?

Sợ là người trong cung đều trở thành trợ thủ của nàng ấy, chứ không phải như nàng, chỉ biết trơ mắt nhìn cây đổ bầy khỉ tan.

Chu Tri Tiếu thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đáp lại hoàng hậu một tiếng.

Trước kia hắn chưa từng cùng vị đứng đầu hậu cung này có bất kì tiếp xúc nào, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

Cũng may hoàng hậu là người tính tình nhu hòa, hoặc là trước mắt nàng cũng cố không hơn được nữa, thở dài nói: “Chỉ mong bọn họ có thể

tới kịp, nếu ngọc tỷ bị mất, phản cũng sẽ biến thành chính.”

https://thuviensach.vn

“Chỉ cần phụ hoàng còn sống, phản, cũng chỉ có thể là phản.” Ánh mắt Chu tri Tiếu trong trẻo, thân ảnh phản chiếu trong đó cũng vô cùng rõ ràng, “Mẫu hậu đừng lo.”

Hoàng hậu ngẩn ra, chợt nở nụ cười, “Hài tử ngoan.”

Trang Thư Tình suy nghĩ cũng giống như hoàng hậu nếu ngọc tỷ vào tay đối phương, cho dù Chỉ Cố không có tâm tư gì khác, nhưng cũng sẽ bị

vây vào thế hạ phong, càng có khả năng trở thành phàn tặc.

Tuyệt không thế như thế.

Nếu nói lúc trước nàng sẽ còn có chút cố kỵ, còn có tâm tư thủ hạ lưu tình, nhưng bây giờ cái gì cũng không thể cố hơn được nữa, chuyện Chỉ Cố

không để tâm, nàng thay hắn làm.

Nàng không nên phòng thủ, như vậy chỉ có thể lãng phí sức chiến đấu, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công.

Ở trong cung này không ai quen thuộc hơn Ôn Đức, nàng mù quáng tìm người, như vậy phải đem hết sức chiến đấu của mình phát huy ra.

Huýt một tiếng sáo, Trang Thư Tình đứng trên bậc thềm cao cao trước cửa đại điện chờ.

Rất nhanh toàn bộ mãnh thú đều tập trung về phía nàng.

Trang Thư Tình ra hiệu cho con sói bầy dàn tiến lên, trang Thư Tình ngồi ổn trên lưng nó, khẽ vuốt bộ long mềm mại của nó, lần đầu tin không chút nào cố kị giương giọng nói: “Đi theo ta.”

Con sói nghe được chỉ thị, lập tức chạy lên phía trước, đám động vật cũng phấn khích rít gào đuổi theo, giống như một cơn lũ, thổi quét qua hoàng cung.

https://thuviensach.vn

Những mãnh thú đến sau thấy vậy cũng gia nhập vào đàn, đội ngũ

không ngừng lớn mạnh.

Đến gần, nàng liền nhìn thấy một thanh kiếm bay về phía Chỉ Cố.

Hai tay chống lại bốn bề là địch Chỉ Cố không phải không địch được, mà là đối phương quá nhiều, người trước nói người sau muốn đi tìm chết, cho dù một người một kiếm cũng chỉ có thể đánh không ngừng nghỉ.

Chiến thuật này vô lại giống như lúc bọn họ tiến vào cung.

Không, không chỉ vô lại, mà nói được dành riêng đối phó với Chỉ Cố

và người của Bạch phủ.

Nàng sớm nên nghĩ đến mới đúng.

“Thấy được những người đó không? Cắn chết bọn họ đi!”

Bạch thú tụ tập không nghi ngờ là đã khiến cho người người kinh ngạc. Hơn một ngàn mãnh thú vây đánh lại, cơ hồ trong nháy mắt liền tách được đối phương ra, cho dù muốn vậy lại cũng không thể.

Mãnh thú hung hãn, thú tính của bọn chúng bây giờ đã sớm dược phát huy nhuần nhuyễn.

Thiên tính của muông thú là luôn bà xích con người, lúc trước chúng bị bao nhiêu trói buộc, đến bây giờ chính là cơ hội để phát huy ra hết.

Bạch Chiêm đứng ở chỗ cao, nhìn thấy Hưu Phong mặc dù chưa đến gần nhưng chân đã sớm không chịu không chế.

Trang Thư Tình nhìn trên người hắn, xác định không có nơi nào bị

thương mới thoáng thở ra một hơi, bắt đầu cần nhắc hành động lúc này, chỉ

cho rằng bọn chúng đang châm ngòi chiến cuộc.

https://thuviensach.vn

“Tam Tử, Hướng Tả.”

Hai người bọn họ đều là người tai tính, lập tức chạy qua, lúc này hai người đều có chút hổn hển.

:Còn đánh được không?”

Tam Tử cười, “Tay có chút nhuyễn.”

“Tìm ra kẻ đứng sau chưa?”

“Đã thử tìm, nhưng không thấy.” Hướng Tả liếc mắt nhìn công tử,

“Công tử ngài từ đầu chính là muốn làm nhưng vậy, nhưng bọn họ giống như đã sớm có đề phòng công tử, người được giấu vô cùng kĩ.”

Thì ra là thế, nói như vậy nàng cũng có nghĩ đến, nhưng những người này không có khả năng tự hành động.

“Những binh lính này phải có người chỉ huy.”

Hai người hiểu ý, khom người rời đi.

Nói đến cũng, không phải bọn họ không mạnh, nhưng có dù mạnh cũng vô dụng, đối phương dùng số lượng áp chế, bọn họ người ít, cho dù mạnh thì cũng thấy mệt.

Trang Thư Tình vỗ vỗ đầu ngân sói, lại huýt sáo, trong âm thanh mang theo bén nhọn tấn công.

Đây là khẩu hiệu trên dường nàng vì ứng phó với trường hợp khẩn nghĩ ra, ở trên đường đã dùng thử, hiệu quả rất tốt.

Cục diện vừa mới được cân bằng lại bắt đầu lâm vào hỗn loạn, bốn phương tám hướng truyền tới tiếng kêu thảm thiết.

https://thuviensach.vn

Tay trái của nàng ôm lấy tay phải, tận lực bảo trì sắc mặt bình thường.

“Khó chịu sao?” Rốt cuộc thoát khỏi đám người, Bạch CHiêm liền đi về phía nàng, hắn nhíu mày.

Bị ánh mắt này của hắn nhìn chăm chú khiến nàng có chút nhụt chí.

Cũng không gạt hắn, “Có chút không thể thích ứng, bình thường cho dù ta có mổ bụng thì cũng là vì cứu người, hiện tại lại nhìn thấy người mất đi tính mạng ngay trước mắt mình, tương phản thật quá lớn.”

Bạch Chiêm cũng không có nói mấy lời linh tinh như ‘vậy thì nàng dừng nhìn’ gì đó đại loại, chỉ đứng bên cạnh nắm lấy tay nàng, phụng bồi cùng nàng

Người ngã xuống càng ngày càng nhiều, đối phương rốt cuộc không ra sức mà lên như lúc ban đầu.

“Không tìm thấy mấy vị hoàng tử kia?”

“Vâng.”

“Nghĩ biện pháp cho người mang quần áo bọn họ thường mặc đến đây.”

Bạch Chiêm hiểu ý nàng, lập tức cho người đi lấy.

Trang Thư tình cười, “Bây giờ ta có cảm giác bản thân thật giống một đao phủ, tiên sinh dạy y thuật cho ta nếu biết được có ngày hôm nay, nhất định sẽ đánh ta chết.”

“Không cho hắn biết.”

“Ừm, không cho hắn biết.” Trang Thư Tình cười phụ họa, “Hắn cũng không thể biết, hắn đang ở một thế giới khác, không phải chết, hắn còn sống, chỉ là đang sống trong một thế giới khác, nơi đó, nhân tính của con https://thuviensach.vn

người cũng u ám như vậy, nhưng so với nơi này, ở đó hòa bình hơn rất nhiều.”

Bạch Chiêm không nói gì cả, chỉ cẩm lấy tay nàng thật chặt.

Nếu không phải áp lực trong lòng quá lớn, Hữu Phong sẽ không nói những lời này, một chút cũng sẽ không mở miệng nói đến.

Trang Thư Tình tiếp tục lầm bẩm.

“Có đôi khi ta cũng sẽ lo lắng chính mình sẽ quên đi những thứ này, ta rất sợ ta sẽ quên mất, người sống trên đời mà không biết bản thân từ đâu đến, đó là cỡ nào bi ai a!”

“Nhưng mà có đôi khi ta lại không muốn nhở quá rõ, nếu nhở đến, ta sẽ không thể dung nhập vào thế giới này, trở thành một phần tử của thế giới này, thật mâu thuẫn có phải hay không?”

“Thực xin lỗi, nói mấy lời lung tung này với chàng làm gì chứ, chỉ là trong lòng ta có chút khó chịu.” Trang Thư Tình vẫn cười, chỉ là trong tươi cười lại mang theo chút khổ sở.

“Là ta bắt nàng thừa nhận những thứ này, sao nàng phải cảm thấy có lỗi với ta, nhưng cho dù làm như vậy ta cũng sẽ không xin lỗi, hết thấy của ta, nàng đều phải tiếp thu, thế giới của ta, con người của ta, nàng phải dung nhập vào toàn bộ, quy luật của nơi này, chính là cường giả vi tôn.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 159: Người Nào Hạ Vũ Khí, Không Giết!

Đúng vậy, nơi này cường giả vi tôn.

So sánh với xả hội văn minh, nơi này không cần tiền bạc, chỉ cần ngươi mạnh, ngươi có bản lĩnh, ngươi sẽ có thể muốn gì làm nấy.

Vì vậy có người vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn nên muốn tạo phản.

Trang Thư Tình chỉ huy ngân sói đi trước, bởi vì có Bạch Chiêm hộ

vệ, nàng mạnh mẽ đi vào phạm vi công kích của địch nhân, “Người nào hạ

vũ khí, không giết.”

Động tác một số người rõ ràng đã trì hoãn rất nhiều, mãnh thú trước mắt, bên miệng bọn chúng còn mang theo vết máu, thi thể đồng đội cách đó không xa đã không còn trọn vẹn.

Nhẹ buông tay, vũ khí liền rơi xuống.

Thanh âm vũ khí chạm đất giống như một tín hiệu, trong chớp mắt, bính khí rơi xuống đầy đất.

Trang Thư Tình lên tiếng huýt sáo, những người ngã xuống đất đều nhặt về lại một mạng.

Đứng ở vị trí này, chung quanh huyết tinh đầy đất, cảnh tượng như tu la địa phủ, Trang Thư Tình dùng sức nuốt mấy ngụm khí mới cố gắng chặn lại cơn buồn nôn trong dạ dày, nỗ lực bảo trì trạng thái, nhưng sắc mặt lại trắng bệch không giống bình thường.

https://thuviensach.vn

Lúc này, Bạch Chiêm đột nhiên nhìn về phía bến trái, sát khí dần dần tích tụ dày đặc.

Là tam hoàng tử.

Chỉ thấy hắn đối với hai người xa xa thi lễ, sau đó liền mang theo người đi về phía những phản tặc vẫn đang tranh đấu với mãnh thú.

Ít nhất giờ khắc này, bọn họ là bạn mà không phải địch Trang Thư tình nhẹ nhàng thở ra, “Rốt cuộc vẫn còn một người tốt.”

“Thức thời thôi.” Bạch CHiêm híp mắt nhìn về phía Chu Tri Sâm, nếu không có hắn, nếu không có một đội mãnh thú Hữu Phong mang đến, Chu Tri Sâm chưa chắc đã ra quyết định này, trong mấy vị hoàng tử, cũng chỉ

hắn mới có chút tâm kế.

“Công tử, Trang tiểu thư, đồ đã cầm đến.” vì không để mùi lẫn vào với nhau,người phụ trách mang đến đều rất cẩn thận tách từng bộ quần áo ra.

Vì tìm mất người kia, Trang Thư Tình phân ra một trăm con mãnh thú, để chúng nó ngửi kĩ mùi sau đó để chúng đi tìm, nhìn những phản tặc vẫn còn chống cự đã không nhiều, lại triệu thêm một trăm mãnh thú nữa đi tìm.

Nàng không tin, khứu giác nhạy cảm của hai trâm mãnh thú mà vẫn không thể tìm thấy người.

“Chỉ Cố, chàng cho người đi hỏi Ôn công công một chút, người trà trộn vào đã tìm được chưa.”

“Có người vào được?”

“Ừm. Mục đích hẳn là ngọc tỷ.”

Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên.

https://thuviensach.vn

Bạch chiêm ngẩng đầu, “Đến.”

Trang Thư Tình hai mắt sáng ngời, “Thanh Dương Tử bọn họ đến?”

“Ừm.”

Quả thật là bọn hắn.

Trần Nguyên xa xa đã trong thấy công tử nhà hắn cùng với Trang tiểu thư đang ngồi trên lưng sói.

Trang tiểu thư không phải đang bị bắt cóc sao? Làm sao có thể đến kinh đô trước cả bọn họ? Người trên đường tiếp ứng với bọn họ cũng không nói Trang tiểu thử đã được giải cứu!

Nhưng mà chuyện này không quan trọng.

Hai người nhanh chóng xuống ngựa, tiến đến trước mặt công tử,

“Công tử thứ tội, thuộc hạ tới chậm.”

“Thanh Dương tử ở đâu?”

“Tạ hạ ở đây.” Thanh Dương tử lập tức tiến đến, trên người hắn kệ nệ

bao nhiêu là hộp lớn hộp nhỏ, trong tay còn ôm máy ly tâm.

Nhìn thấy hộp phẫu thuật của mình cũng được mang đến, trên mặt Trang Thư Tình liền lộ ra tươi cười, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, cứu không được người, nhưng cứu những động vật bị thượng cũng có thể.

Nhung khi nhìn thấy hắn sống chết ôm không buông máy ly tâm, Trang Thư Tình không biết nàng nên có biểu tình gì, thứ này đối với hắn giống như một món đồ chơi yêu thích, cầm trong tay liền không chịu buông.

“Chỉ Cố, ta dẫn hắn hồi cung trước.”

https://thuviensach.vn

“Được.”

“Niệm Niệm ở lại chỗ này, nếu tìm được mấy người kia ngươi liền mang Chỉ Cố qua.”

”Ngao ô!”

“Không được, không thể khiến bọn họ chết. Ngoan.”

“Ngao ô! Niệm Niệm nhất thời uể oải, nhưng vẫn nghe lời nằm bên chân Bạch chiêm không nhúc nhích.

Sờ sờ đầu Niệm Niệm để trấn an, Trang Thư Tình nói với Thanh Dương Tử: “Ngươi cưỡi ngựa đi, hiện tại không có người còn thời gian chê tật xấu cua ngươi.”

Thanh Dương tử cao hứng, lập tức xoay người lên ngựa đuổi kịp.

Vừa đi, Thanh Dương Tử vừa nhìn thi thể và vết máu khắp nơi líu lưỡi, “Công tử lâu rồi chưa có phát hỏa lớn như vậy.”

“Hắn sắp không không chế nổi.” Không ở bên Chỉ Cố, Trang Thư

Tình không thể che giấu được sầu lo, vừa rồi nàng giả bộ như vô tình dò xét mạch tượng của hắn, tình huống càng hỏng bét hơn cả đoán trước cuaa3

nàng.

Thanh Dương Tử thu lại tươi cười. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Giết người sẽ bị tiêu hao chân khí, chẳng lẽ chân khí công tử còn tăng lên?”

“Chân khí có tăng hay không thì ta không biết ta chỉ biết nguyên khí của hắn càng lúc càng đầy, nhiều quá mức, ta lo lắng nếu cứ tiếp tục như

vậy hắn sẽ tự bạo.”

Thanh Dương Tử dục ngựa đi về phía trước, Trang Thư Tình cũng không hồi đầu tiếp tục đi về phía trước, “nếu ngươi không có cách nào giúp https://thuviensach.vn

hắn, vậy nhanh chóng chữa khỏi cho hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng tỉnh lại, thế cục hiện tại sẽ kết thúc, sau đó chúng ta mới có thể an tâm tìm cách chữa bệnh cho Chỉ Cồ.”

Thanh Dương Tử suy nghĩ yên lặng đuổi kịp, không khí giữa hai người lại trầm mặc xuống, không nói thêm bất kì câu nói vô nghĩa nào nữa.

Ôn Đức nhìn thấy người đến lập tức trên mặt liền hiện lên vui vẻ, nhanh chóng chạy đén tiếp đón, “Thanh Dương Tử đạo trưởng đến, hoang thượng ở bên trong, mời theo lão nô tiến vào.”

Hoàng hậu nhìn thấy người đến là một thanh niên trẻ tuổi, cũng không có quá hy vọng hắn có thể cứu được hoàng thượng, nhưng vẫn thức thời đứng qua một bên, an tĩnh chờ đợi.

Trang Thư Tình thấp giọng hỏi Ôn Đức, “Người tìm được chưa?”

“Tìm được, tìm được ở ngự thư phòng.” Ôn Đức cười lạnh, “Ban đầu phát hiện hoàng thượng có điều khác thường lão nô đã sớm nghĩ tới có người đánh chủ ý lên ngọc tỷ nên đã sớm giấu đi, nhưng mà lúc đó quá vội, không giấu kỹ lắm, nếu cho bọn hắn thời gian chắc chắn sẽ tìm ra được, may mắn Trang đại phu nhắc nhở một tiếng, trước khi tìm thấy đã bắt được bọn họ.”

Trang Thư Tình chỉ gật gật đầu, cũng không nhiều lời.

Thanh Dương tử khó có khi nhăn chặt lông mày lại, khiến lòng nàng có dự cảm không tốt.

Sau đó nàng thấy Thanh Dương từ lấy hai giọt máu từ đầu ngón tay của hoàng thượng, một lúc sau lông mày vẫn chưa giãn ra.

Tâm càng thêm trầm xuống.

https://thuviensach.vn

“Loại độc này ta đã thấy.” Thanh Dương Tử nẩng đầu, “Nói đúng hơn là đã từng thấy qua với sư phụ, cũng là loại độc duy nhất ta và sư phụ

không thể giải được.”

Ôn Đức chỉ cảm thấy bầu trời đều như sụp đổ, thanh âm khàn khàn hỏi, “Không có biện pháp khac1sao?”

Thanh Dương Tử thong thả lắc đầu, “Vì muốn giải loại độc này ta và sư phụ đã tìm tất cả loại dược liệu để nghiên cứu, nghiên cứu đã hơn hai năm nhưng vẫn chưa giải được.”

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

Người trước hết đánh vỡ trầm mặc này là hoàng hậu, “Cũng tốt, như

vậy cũng tốt, nếu ngio đi, ta liền đi theo ngài, lúc sống phải cùng nhiều người tranh đoạt ngài như vậy, chết rồi, ngài cũng chỉ có thể thuộc về ta.”

Trong lòng Ôn Đức triệt để rối loạn, hắn không biết hiện tại có nên lấy di chiếu ra, mời các vị đại thần đến.

“Người còn sống thì không nên buông tha, trước kia không giải dược nhưng hiện tại chưa hắn, Thanh Dương tử, ngươi đã trưởng thành.” Trang Thư Tình tiến lên bắt mạch, ở hiện đại, nhất định phải dùng tất cả các phương pháp, nếu như vẫn chưa kết luận được người đã chết thì vẫn không thể buông tha.

Giống như mạch tượng, nhìn giống đoạn nhưng lại chưa đoạn, nếu như không thể thay đổi, nàng cũng không biết sẽ liên tục như thế trong bao lâu.

“Thanh Dương Tử, loại độc này sau khi đi vào cơ thể được chứa đựng sẽ lưu lại ở chỗ nào? Lục phủ ngũ tạng? Hay trong đầu?”

https://thuviensach.vn

“Không phải, là ở máu.” Thanh Dương tử nỗ lực khiến bản thân trở

nên không quá thất bại như vậy, tiến lên lại lấy một giọt mái cho nàng nhìn,

“Nhìn ra được chỗ bất đồng không?”

Trong phòng không đủ sáng, Trang Thư Tình phải nhìn kĩ mới mơ hồ

cảm thấy được màu sắc của máu giống như tương đối nhạt.

“Nếu dưới mặt trời có thể nhìn thấy bên trong máu có một dịch thể

màu nhũ, không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận biết được.”

“kết luận cuối cùng của hai sư đồ các người là gi?”

“Thay máu, chỉ có thể thay hết toàn bộ máu trong người hoàng thượng, nhưng người sao có thể đổi được tất cả máu…” Thanh Dương Tử

lập tức thu lời lại, người khác không được, trước kia không được. Trước kia hắn không làm được nhưng lúc này chưa hẳn a! Không phải Trang tiểu thư

có biện pháp đưa máu vào cơ thể người sao? Vậy có thể vừa lấy máu ra vừa truyền vào không?

Hai người nhìn nhàu, đều lộ ra vui vẻ, nói không chừng… Thật sự có thể làm được!

“Thử xem.”

Hai người cũng không giải thích cho những người khác, lập tức đứng lên.

Thanh Dương Tử trước lấy máu của hoàng thượng để thử xem nhóm máu.

Trang Thư Tình nhìn mấy người trong phòng, “ta cần máu của các ngươi.”

Hoàng hậu lập tức muốn đi tìm dao nhỏ, “Dùng của ta.”

https://thuviensach.vn

“Đợi một chút, không vội, trước hết phải xác định trong số các người ai có máu phù hợp với hoàng thượng mới có thể lấy được, ta đặc biết lấy công cụ phân biết máu đến, trong khoảng thời gian này các ngươi có ai sinh bệnh hay không? Có di chứng của bệnh nào không? Dừng trả lời vội, cẩn thận suy nghĩ rồi hãy trả lời.”

Mồi hồi sau mấy người đều lắc đầu.

“Thanh Dương Từ, tốt lắm đều không có.”

Thanh Dương Tử ôm máy ly tâm lắc đầu, “Chờ một chút.”

Hai người đều cảm thấy vô cùng may mắn vì Thanh Dương tử mang máy ly tâm đến nơi này, nếu không có máy ly tâm, cho dù biết có biện pháp nhưng vẫn không thể vận dụng, hoàng thương không chùng không thể chờ

được bọn họ chở về Hội Nguyên Phủ một chuyến lấy máy ly tâm.

Trang Thư Tình trước lấy máu của mấy người ra, bên kia cũng sắp có kết quả.

Chờ trong giây lát, Thanh Dương Tử chỉ về phía Chu Tri tiếu, “Máu của hắn có thể sử dụng.”

Hoàng hậu gấp giọng hỏi, “Ta không được sao? Thân thể của ta rất tốt, chưng từng sinh bệnh.”

“Nhóm máu của các người không giống.” Trang Thư Tình giải thích cho nàng một câu, dắt Chu Tri Tiếu đi đến, vén ống tay áo của hắn lên cắm ông tiêm vào nhẹ giọng an ủi, “Đừng sợ, lấy một chút máu sẽ không gây trở ngại gì cho thân thể, về mặt y học, lấy ra một số lượng máu thích hợp còn có lợi cho cơ thể.”

Chu Tri Tiếu không nói hắn không sợ, hắn thật có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ được Trang đại phu quan tâm như vậy.

https://thuviensach.vn

Lấy ước chừng 400ml máu, Trang Thư Tình liền phân phó Thanh Dương tử, “Lấy máu của hoàng thượng ra.”

Một tay lấy, một tay đưa vào, Trang Thư Tình vẫn một mực chế trụ cổ

tay không buông, nếu phương pháp này cô dụng nàng cũng không biết có thể còn phương pháp nào nữa không.

Đây không giống như một bộ phận cơ thể bị bệnh, cắt đi khâu lại là có thể tốt.

Thanh Dương tử khẩn trương hỏi, “Như thế nào?”

“Chờ một chút, không nhanh được như vậy.” Trang Thư Tình không biết là đang an ủi chính nàng hay nhưng người đều sắp hỏng mất trong phòng, nàng cảm thấy, nguyên ngày hôm nay việc nàng làm chỉ có thể là chờ đợi

Cảm giác hoàn toàn thoát khỏi khống chế khiến nàng sắp bức điên.

Hoàng hậu càng cảm thấy nàng sống một ngày như một năm, không quá bao lâu lại nhịn không được hỏi, “Như thế nào? Hoàng thượng có tốt lên hay không?”

“Ngài an tâm một chút… Có!” Trang Thư tình ngưng thần cẩn thận phân biệt một hồi, tránh ra nhường vị trí cho Thanh Dương tử và Chu Tề

xem xét mạch tượng.

Biến hóa rất nhỏ, nhưng bọn họ đều có thể cảm giác được, điều này nói lên cái gì? Nói nên rằng phương pháp này hữu dụng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 160: Một Kiếm Giết Ba Hoàng Tử!

Ôn Đức muốn hỏi biện pháp này có hữu dụng hay không, nhưng hắn lại không dám hỏi.

Hắn chỉ sợ chút xíu hy vọng vừa nhen nhóm sẽ bị hóa thành tro Hoàng hậu mở miệng rồi lại ngậm miệng, một chữ cũng không thốt ra, ngược lại Chu Tri Tiếu không đợi được rốt ruột tiến len hỏi, “Phụ hoàng chuyển biến tốt sao?”

“Chỉ có thể nói là biện pháp hữu dụng, nhưng cuối cùng thế nào vẫn không thể cam đoan.” Nhìn vẻ mặt thất vọng của mấy người. Trang Thư

Tình laị bổ sung thêm một chút, “nhưng mà hoàng thượng quả thật có chút chuyển biến tốt, dù sao so với lúc trước thất thủ vô sách vãn tốt hơn rất nhiều.”

“Là lão nô tham lam.” Ôn Đức chà sát mặt, “Trang tiểu thư, có phải còn muốn lấy thêm rất nhiều máu hay không?”

“Đúng là phải cần thêm máu nhưng hiện tại không gấp, chẳng những không gấp mà còn không được để lộ ra, không thể để cho những người đó đoán ra được.”

Ôn Đức nghe liền hiểu, Trang tiểu thư nói đúng, không thể khiến những người kia động tay động chân, tuyệt đối không thể để bọn họ chặt đứt đường sinh cuối cùng của hoàng thượng.

Cũng không biết tình huống hiện tại bên ngoài thế nào.

https://thuviensach.vn

Ba người kia đã được tìm thấy, Bạch Chiêm nhanh chóng tiến đến chỗ

của bọn họ.

Tiến vào trong phòng, không chớp mắt nhìn qua một vòng, trong phòng không có chỗ nào không xa xỉ,, tiến đến một chỗ không xa, đá ra một góc thảm, là vàng nguyên chất.

“Đã dám làm, sao còn dám trốn.” Bạch Chiêm đảo kiếm qua, chiếc thảm liền biến thành vải vụn, nháy mắt nơi này liền sáng sủa lên không ít.

Không có người trả lời, trong nhà trống rỗng, ngay cả bóng một hạ

nhân cũng không có.

“Lực nhẫn nại của ta có hạn, nếu không đi ra ta sẽ phá hủy tòa nhà này, chôn sống tất cả các ngươi, hay là các ngươi nghĩ ta không dám?”

Trên đời này không có chuyện gì Bạch Chiêm hắn không dám làm, đây không phải là hắn tự nhận, mà là những người đã từng gặp qua hắn đều nói như vậy.

Không cần hắn chờ quá lâu, ba người liền nối đuôi nhau ra khỏi phòng, lão đại lão tứ một trước một sau, lão nhị được hạ nhân dùng cáng trúc nâng ở giữa.

Hơn hai trăm mãnh thú nhất tề gầm rú, khiến bọn họ hoàng sợ liên tiếp lui về phía sau.

Cho dù là phạm vào đại sai, kỳ thật bọn họ cũng không có quá nhiều sợ hại, phụ hoàng đối với bọn họ vẫn luôn mếm lòng. Cùng lắm thì cũng chỉ cấm túc trong phủ, sẽ không lấy tánh mạng của bọn họ.

Cái này gọi là không biết sợ, bọn hắn biết, Bạch chiêm cũng rõ ràng.

https://thuviensach.vn

Vì vậy Bạch Chiêm không chút nào che giấu trào phúng của mình,

“Cho rằng làm ra chuyện như vậy liền không có chuyện gì sao?”

Tứ hoàng tử Chu Tri Hi hừ lạnh, “Hỗ dữ không ăn thịt con, phụ hoàng sẽ không muốn tánh mạng của chúng ta.”

“Về sau không còn cơ hội rồi.” Bạch Chiêm rút kiếm chỉ thẳng bọn họ, “Nếu như lần này phụ thân không thể qua được. Các ngươi cũng nên cùng đi với người cho vui.”

“Phụ hoàng sẽ không để ngươi làm như vậy!”

Nhị hoàng tử lúc trước vẫn là bộ dáng giống như sắp chết, lúc này lại tựa như phát điên vỗ vào cáng trúc, muốn hạ nhân nhanh chóng khiêng hắn đi, hắn vừa đối đầu với Bạch chiêm không lâu, biết lời này của hắn hoàn toàn là thật.

Hắn thật muốn mạng của bọn họ!

Bạch Chiêm liếc mắt nhìn hắn một cái, giống như đang nhìn một con mèo con chó gắng sức vùng vẫy trước khi chết, “ta làm cái gì cũng không cần sự cho phép của hắn, từ làn đầu ta vốn không nên lưu lại tánh mạng của các ngươi, để các ngươi còn cơ hội làm loạn, phạm lỗi lớn, một lần là đủ

rồi.”

“Ngươi dám…”

Hắn thật dám!

Hai người đứng trước, cùng với một người nằm sau sơ hồ là đồng thời bọ cắt đứt yết hầu, trước khi lâm vào bóng tối, trong đầu ba người bọn họ

đều suy nghĩ như vậy.

https://thuviensach.vn

Giải quyết xong ba người, Bạch Chiêm sạch sẽ vung sạch vết máu xoay người rời đi, hoàn toàn không biết giết ba hoàng tử có gì không đúng.

Trần Nguyên nghĩ nghĩ, lâp tức liền an bày nhân thủ trông chừng tòa nhà này.

”Trần Nguyên.”

”Có thuộc hạ.”

“Chuyện phía sau ngươi tới xử lý.”

“Vâng.” Sớm bị ép buộc trở thành vạn năng, Trần đại tổng quản lập tức đáp ứng, người chết cùng chết rồi, huyết tinh trên người công tử khiến hắn ngửi cũng không thoại mái, không biết giết nhiều người như vậy có thể

đạt được hiệu quả mong muốn hay không, việc này hắn nên đi thăm dò một chút.

“Ẩn vệ ở đâu?”

Hai người trong chỗ tối lâp tức bước ra, trầm mặc quỳ xuống.

“Đến hỏi Ôn Đức, hiện tại người nào có thể xử dụng, lập tức thông tri cho bọn họ.”

“Vâng.”

Tuy rằng Bạch Chiêm hổi cung nhưng không có lập tức xuất hiện trước mặt Trang Thư Tình, mà chọn một cung điện cách nơi của nàng gần nhất ngồi xuống.

Đại khái sau khi đã qua một canh giờ hắn mới mở mắt phun một búng máu ra.

https://thuviensach.vn

Sau khi nhổ ra xong, Bạch Chiêm ngược lại cảm thấy thoải mái không ít.

Đêm lạnh như nước, mùi máu tươi bên ngòai giống như cũng được gió đêm thổi bớt đi không ít, lau sạch sẽ vết máu khóe miệng, ném khăn ở một bên, Bạch chiêm đè nén suy nghĩ muốn đi gặp Hữu Phong, bình ổn môt chút mới thả người nhảy xuống.

Sau khi hắn đi không bao lâu, Tam Tử mới xuất hiện trên nóc nhà, vết máu dưới ánh trăng có thể thấy được rõ ràng, nhặt khăn lên nhìn nhìn một chút, trong mắt tràn đầy mịt mù, tình huống của công tử nghiêm trọng hơn so với đoán trước của bọn họ.

Sau khi bước vào nghi thiên điện, Bạch chiêm liếc thấy Hữu Phong khoác một kiện áo chòang gục trên bàn ngủ.

Không tiếng động tiến đến gần, ngồi xuống bên người nàng, nương theo bóng đèn không quá sáng nhìn kỹ sườn mặt của Hữu Phong, cạnh mắt của nàng đã trở nên đen hơn, bởi vì không ngủ đũ mà sắc mặt có vẻ ủ rũ, mày nhíu lại, ngủ rất không an ổn.

“Mang nhuyễn sạp kia đến đây đi.”

Vừa mới nhìn thấy hắn đến, Ôn Đức định tiến lên hỏi thăm, nghe thấy hắn nói liền lập tức đi làm việc.

Nhẹ nhàng ôm người đặt lên giường nệm, thoát giày cho nàng, đắp chăn che kín, môt bàn tay bỏ vào trong chăn, một bàn tay nắm lấy bàn tay của nàng, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay nàng truyền vào lòng bàn tay hắn truyền đến khiến cho hắn đau lòng không thôi.

Trang Thư Tình quả thật vô cùng mệt mõi, một loạt hành động như

vậy vẫn không làm cho Thư Tình tỉnh lại.

https://thuviensach.vn

Thanh Dương Tử nằm ở một bên nghe được động tĩnh liền mở mắt, nhìn thấy công tử lập tức trong đầu liền hiện lên câu nói của Trang tiểu thư, đầu óc hắn triệt để bừng tỉnh, lập tức đứng dậy tiến lên bắt mạch cho công tử.

Quả thật là như thế, tình huống nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lúc ở Hội Nguyên Phủ.

“Công tử, nếu tiếp tục kéo dài sợ là…

Bạch Chiêm miễn cưỡng lườm hắn một cáu, cẩn thận chuyển đầu Trang Thư Tình lên đùi mình, “Ngươi có biến pháp?”

Hắn không có cách nào, nhưng phải tìm cách nghĩ ra biện pháp mới được!

Thanh Dương Tử có chút nôn nóng, độc hoàng thượng trúng hai năm trước vẫn chưa có cách giải, hiện tại rốt cuộc thấy được hi vọng, nhưng vấn đề của công tử hắn lại không có biện pháp nào.

Đây không phải là bệnh, chỉ cần tìm được nguyên nhân sẽ có khả năng tìm ra được cách điều trị.

Tình huống của công tử hắn cũng không biết nguyên nhân ở đâu.

“Tạm thời không chết được, đi nghỉ đi, đừng đánh thức nàng.”

Thanh Dương Tử không cam lòng ngồi vè vị trí cũ, những sau đó vẫn không cách nào ngủ được, dứt khoát đi thay ca cho Chu Tề.

Ôn Đức đứng ở đó muốn nói lại thôi, nếu hắn không hiểu sai thi thân thể công tử xuất hiện vấn đề đi?

“Chu Tri Lãng, Chu Tru Chương và Chu Tri Hi ba người kia đều bị ta giết rồi, Chu Tri Đức còn trong tay ngươi, người thao túng ở phía sau là ai https://thuviensach.vn

ngày mai liền để mọi thứ khôi phục bình thường.”

Ẩn vệ lúc trước đã về báo cáo cho hắn chuyện công tử muốn là, tính thời gian, sáng ngày mau quân đội tiếp viện sẽ tiến vào thành, công tử hạ

thủ ngoan độc, căn nguyên mối họa đã trừ bỏ, nguyên cơ trong kinh đô không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ cần qua đêm nay!

Chỉ là hiện tại hắn càng lo lắng vì chuyện vừa rồi hắn nghe được,

“Công tử, thân thể ngài...”

“Luyện công xuất hiện chút vấn đề.” Bạch Chiêm nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục đề tài này.

Ôn Đứa chỉ đành lui ra.

Nhửng người khác trong phòng tất nhiên đều làm như không nghe thấy gì cả.

Nhưng thời khắc an tĩnh này chỉ duy trì đến giờ mẹ, khí đó, sắc trời vẫn còn chữa rõ.

“Kêu gọi Cần vương?” Bạch Chiêm cười lạnh,:Bọn họ muốn Cần vương của ai? Ai cho bọn họ lá gan này?”

Toán thân Trang Thư Tình đều vô cùng đau, ngủ lại không đủ giấc, tinh thần vô cùng không tốt, che miệng hắt xì một cái, “Mặc kệ là ai cho bọn họ gan, nhưng chắc chắn là có người muốn đục nước bèo cò, muốn nhường ngôi vị hoàng đế này ra, đổi một người khác ngồi cũng là thật. Ôn công công, những ẩn vệ phái đi đã có tin tức truyền lại chưa?”

Ôn Đức lắc đầu sắc mặt có chút khó coi. “Sợ là đã…”

“Đối phương có bao nhiêu nhân mã? Chủ tương là ai? Ở kinh đô có người nhà không? Bọn họ bị mê hoặc, bị lợi dụng hay là bị dã tâm của https://thuviensach.vn

mình che mờ mắt?”

Trước mắt Ôn Đức lập tức liền trở nên sáng ngời, lập tức khom người lui ra, cung kính nói: “Lão nô lập tức đi tra.”

“Đợi một chút. “Trang Thư Tình hơi hơi có chút thanh tỉnh, “Tướng quân thường đóng quân bên ngoài, người nhà bọn họ ở kinh đô không đủ

nhận thức, nếu bọn họ không biết chuyện thì không nên đụng bọn họ, nhất định không thể làm ra chuyện lấy người nhà uy hiếp, như vậy sẽ làm xôn xao dư luận người dân.”

”Vâng.”

“Coi chừng là quan trọng nhất, tìm ra mấy người hiểu chuyện trong gia tộc hộ tống bọn ra ngoài thành gặp vị tướng quan kia, để họ nói rõ chuyện gì xảy ra, nếu thực sự tạo phản, lúc đó động thủ không muộn.

Ôn Đức hiểu được, “ý của Trang tiểu thư là, có người ở giữa thừa nước đục thả câu?”

“Nếu thành công, hiệu quả sẽ rất tốt không quả sao?” Trang Thư Tình lại hắt xì một cái, người đổ vào trong ngực Bạch Chiêm, “Chỉ cần không phải là người phát rồ, ta không tin hắn có thể bỏ qua gia tộc của mình mưu nghịch, cho dù là triều đại nào, mưu nghịch tạo phản là tội lớn chu đi cửu tộc, thân là tướng quân, hắn rõ hơn ai hết.”

”Vâng, lão nô biết được.”

Mơ mơ màng màng, Trang Thư Tình liền ngủ mất, Bạch Chiêm cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tình ý lưu luyến.

Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Trang Thư Tình, lúc này nàng không hề có một chút công kích, một Thư tình như vậy nàng chưa từng nghĩ đến, lại https://thuviensach.vn

nghe thấy có người nói muốn lấy danh nghĩ cần vương bao vây kinh đô, lòng nàng liền hoàng, trong đầu trống rổng.

Nhưng khi Trang Thư Tình nghe được tin tức này, trong chớp mắt nàng lại nghĩ ra được rất nhiều, người với người, quả nhiên là bất đồng.

Cho nên, nàng đều được mọi người dốc lòng che chờ, ngay cà Ôn Đức vẫn luôn chỉ hướng đến hoàng thượng là mệnh lệnh duy nhất cũng cam nguyện cho nàng sai bảo.

Ngủ tiếp một canh giờ, Trang Thư Tình rốt cục tỉnh lại.

Tuy rằng vẫn cảm thấy buốn ngủ, nhưng tốt xấu vẫn biết tình hình lúc này vẫn còn rối loạn, rửa nước lạnh sau đầu óc cũng thanh tỉnh không ít

“Ôn Đức vẫn chưa trở về?”

“Đừng duy nghĩ nhiều.” Bạch Chiêm đem chén cháo An Cùng mang đến để xuống trước mặt nàng.

An Cùng có chút không yên, “nếu Trang đại phu muốn ăn thứ khác tiểu nhân lập tức đi làm.”

“Cháo rất tốt, những thứ khác sợ là ăn không vô,” Tối hôm qua nàng vụng trộm ói một hồi, bây giờ cũng chỉ có cháo trằng là hợp khẩu vị.

An Cùng rất sợ Bạch Chiêm, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, ôm cái khay đứng đó, mặt gấp đỏ bừng, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

Trang Thư Tình bật cười. “Ăn cháo không sẽ đói, ngươi đi làm cho hắn một bát mỳ đi, hắn thích ăn hơi chua, giống như cháo dưa này là được, ngươi bỏ một phần vào, nếu có trứng thì luộc một quá, cho thêm chút ớt.”

“Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm mặt mày cong cong, dứt khoát không tiếp tục đút cháo, chỉ ngồi môt bên kẹp dưa chua cho nàng, rõ ràng vẫn còn hoàng hậu và Chu Tri Tiếu ngồi bên, nhưng bầu không khí giữa hai người lại ngọt như

mật.

Hoàng hậu nhìn hai người bọn họ không ngừng hâm mộ, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 161: Giao Phong

Thanh Dương Tử và Chu Tề thay phiên nhau bắt mạch cho hoàng thượng, cả hai đều trầm mặc không nói gì.

Trang Thư Tình mang trà lên định uống, thấy bọn họ vội vàng như vậy liền buông chén trà đi qua bắt mạch.

Chu Tề cười khổ: “TỐi hôm qua rõ rang vẫn còn tốt, hiện tại sao lại…”

“Bởi vì độc tố đang có chuyển biến, không thể kéo dài luau, phải nhanh chóng thay máu cho hoàng thượng.” Tình huống phát triển nhanh hơn so với dự đoán của nàng, như vậy thân thể của hoàng thượng hiện tại không quá ổn định, mà đang yếu dần đi, ít nhất hiện tại vẫn đang trong trạng thái tốt.

Bạch Chiêm không đến gần, ngồi một chỗ nhắc nhở một câu, “Có rất nhiều tù binh.”

Trang Thu Tinh hai mắt sáng ngời, “Thanh Dương Tử, mau đi lấy.

trong rương có nước chanh, biết cách dung rồi chứ? Làm như vậy máu sẽ

không đông lại.”

Thanh Dương Tử khong nói hai lời lập tức ôm hộp giải phẫu và máy ly tâm một đường chạy mất.

“An Cùng, ngươi đi theo giúp hắn.”

https://thuviensach.vn

“Vâng.” An Cùng rất cao hứng vì hắn có thể giúp một tay, lập tức liền bám theo sau Thanh Dương Tử, vì đi quá nhanh nên không kịp chú ý, lúc ra cửa liền *** ng phải người, “Ôn công công! Tiểu nhân dáng chết!”

Ôn Đức kéo hắn lại, trong long tuy gấp nhưng sợ lúc này xảy ra biến cố gì, vội hỏi, “Sao gấp như vậy? Đi đâu?”

“Trang đại phu nói Thanh đạo trưởng đi lấy máu cho hoàng thượng, để

tiểu nhân đi hổ trợ.”

Tảng đá trong long Ôn Đứu lập tức buông xuống, tay cũng thoáng buông lỏng, “Mau đi đi.”

“Vâng.”

“Công tử, Trang tiểu thư, lão nô đã điều tra xong, người sắp xếp thế

cục là Chử gia, bọn học đi trước ẩn vệ một bước tiến đến doanh địa, tìm được Vệ Hàm tướng quân, nói công tử mưu nghịch, Đài Sơn doanh gần kinh đo nhất, vì phòng doanh trại sẽ sinh biến nên đã khống chế toàn bộ Vệ

gia, Vệ tướng quân ;úc đầu không tin, lập tức cho thủ hạ hồi kinh, nhưng lúc đó kinh đô đang loạn thành một đoàn, cửa thành không có cách nào vào dược, nguwoif Chử gia lại cho truyền ra một chút tin tức hư hư thực thực.

Vệ tướng quân liền tin, sau đó mới hành động như vậy.”

“Hiện tại như thế nào?”

Một đêm không nghỉ nhưng tinh thần Ôn Đức vẫn rất tốt, sống lưng thẳng tắp, “Lão nô tự mình đi xử lý việc của Vệ gia, cũng đã lien hệ với Vệ

tương quân, vệ tướng quân đã đáp ứng với lão nô sẽ phối hợp làm việc.”

“Tin được không?”

“Được, người khác lão nô không chắc nhưng Vệ tướng quân lão nô nhìn ra dược hắn vô cùng trung thành với hoàng thuộng, nếu khong hoàng https://thuviensach.vn

thượng cũng sẽ không giao trọng trách quan trọng này cho hắn.”

Bạch Chiêm ngẩng đầu nhìn về phía Trang Thư Tình, thấy nàng mệt mỏi ngáo một cái, “Mở cửa thành ra cho quân đội vào thành, bây giờ binh quyền giao cho hắn quản, phong bế toàn thành.”

“Vâng.” Ôn Đức cao giọng đáp ứng, “Người Chử gia…”

“giết.”

“Chỉ Cố.” Trang Thư Tình giữ chặt tay hắn, “Chàng đã giết ba hoàng tử, vẫn nen lưu lại vài người để hoàng thượng xử lý, còn nữa, giết gà dọa khỉ cũng phải làm ngoài sáng, trước mặt công chúng.”

Bạch Chiêm khong có lo lắng gì nhiều, nhìn Ôn Dức nói: “Nghe nàng.”

“Vâng.” Ôn Đức liếc mắt nhìn Trang Thư Tình, trực tiếp hỏi nàng,

“Có nên triệu các thần nghị sự hay không?”

Trang Thư Tình không hiểu nhìn hắn, hỏi nàng vấn đề này làm cái gì> Nhìn Chỉ cố, hắn hoàn toàn là một thái độ không lien quan gì đến bản thân, nếu muốn hắn tham dự vào chuyện này đúng là nằm mơ.

Nghĩ nghĩ, Trang thư Tình liền gọi Chu Tri Tiếu tiến đế, “Loại tình huống này phải làm thế nào?”

Chu Tri Tiếu cũng hoàn toàn không biết làm sao, chuyện như vậy sao hắn có thể làm chủ!

Nhưng hoàng hậu lại ngeh hiểu ý tứ của Trang Thu Tình, nàng liền giải thích: “Trong long nghĩ thế nào thì nói như vậy, nói sai cũng không ai dám trách ngươi.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhìn hoàng hậu, cười cười với nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy, nữ tử có thể chịu được tịch mịch chốn thâm cung ddefu là những người vô cùng giỏi. Nhất là một người dưới gối không con nhưng vẫn có thẻ bảo vệ được địa vị của mình, thật sự rất lọi hại.

Nếu đổi lại là nàng, sợ là đã sớm chạy mất.

Chu Tri Tiếu từ khi hắn hiểu chuyện tới nay vẫn cực kì ít xuất hiện trước mắt mọi người, thân là hoàng tử, tuy lại không dược hoàng thượng yêu thích nhưng trong cung cũng không có người nào dám cắt xén hay đối với hắn không tốt.

Vì vậy tâm tính cũng không quá u ám, ngày ngày lại thường đọc sách mở rộng tri thức, biết được rất nhiều, tuy rắng trong long vẫn chờ mong phụ hoàng sủng ái, nhưng trong long cũng lo dược lo mất.

Trước mắt là cơ hội của hắn, hắn biết.

Hắn luôn chờ đợi, chờ đợi cơ hội đén với hắn.

Ổn định lại suy nghĩ rối loạn trong đầu, Chu Tri tiếu suy nghĩ một lát liền nói: “Hẳn là chỉ nên cho những người có thể tin được biết tình huống hiện tại của phụ hoàng đẻ thương nghị các phương pháp có thẻ xảy ra, trừ

vào triều, các vị đại thần nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trước mắt phải mau chóngđể kinh đô ổn định lại, không thể để chuyện ở kinh đô truyền sang các huyện khác, càng không thể để các quốc gia khác biết được, bằng không sẽ rất khó xử lý.”

Ôn Đức không khỏi nhìn kĩ lại vị thập tứ hoàng tử mới gặp này một lần, nếu có thể bồi dưỡng thêm mấy năm, chắc chắn sẽ trở thành châu báu.

“Không sai.” Bạch Chiêm khó có khi tán thưởng một câu, hắn chỉ là không muốn quản chứ không phải không hiểu.

https://thuviensach.vn

Chu Tri Tiếu đưa tay vòng trước miệng khụ khụ mấy tiếng nhằm khiến bản thân không vì vui mừng mà thất thố, lời của hắn vừa rồi đều học được từ trong sách, một người mấy năm tự học nhiều như vậy, rốt cục cũng có thể dược tán thành, nguwofi này lại là Bạch công tử vô cùng khó lấy long, hắn muốn nhảy lên, muốn hét thật lớn.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thận trọng đứng thẳng, kìm nén xúc động của mình.

Không nguwofi nào chê cười hắn, ngược lại mọi người ddefu cảm thấy đứa nhỏ này thật tài năng.

“Ôn Đức, đi làm đi.”

“Vâng.”

Khi thái dương đã leo cao trên đỉnh nghi thiên điện, An Cùng mới vô cùng cẩn thận mang một cái chai tiến vào, Trần Nguyên đi theo bên người hắn.

Trang Thư Tình nhìn thấy hắn đến lập tức tiến lên nhận lấy bình máu treo lên, cắm ống truyền và kim tiêm vào, sau đó truyefn máu vào cơ thể, sau đó nhanh chóng chuyển qua tay kia rút máu ra.

Máu lấy được khoảng 4ml, sau khi cảm thấy lượng máu đã rút ra vừa đủ, Trang Thư Tình liền chuyển qua xem u.

Chu Tề thấy hành đọng của nàng rất muốn nói một câu: Trang đại phu, ngài dạy ta đi, ta giúp ngài, nhưng hắn không nên nói lời này, trừ phi hắn phản bội sư môn, đầu nhập môn hạ của Trang đại phu.

Có đôi khi, hắn thực sự có xúc động này, nhất là khoảng thời gian từ

ngày hôm qua đến lúc này.

https://thuviensach.vn

“Chu ngự y, bắt mạch.”

Chu Tề lập tức hồi thần lại, vội chú ý mạch đập, sau một lúc lâu mới có thể cảm nhận dược chút biến hóa nho nhỏ.

“Trang đại phu, biện pháp này của ngài hưu dụng rồi, chỉ là thay đổi quá nhỏ.”

“Chờ kinh đô ổn dịnh mới có thể lấy nhiều một chút.” Thấy máu đã truyền vào xong, Trang Thư Tình rút kim tiêm ra, “Nhân thủ không đủ, Chu ngự y, chờ tình thế tốt lên liền đi tìm mấy vị ngự y có thể tin dược đến hỗ trợ.”

”Vâng.”

”Ngao ô!”

”Rống!”

”Tê!”

“…” Các loại thành âm của động vật truyền đến, cách nơi này rất gần, nhưng hiện tại Trang Thư Tình không thể rời nơi này đi được, vội hỏi:

“Trang Nguyên, ngươi giúp ta đi nhìn xem một chút là chuyện gì xảy ra.”

Trần Nguyen rất nhanh liền quay lại, “Tam hoàng tử đến, nói là muốn trông thấy hoàng thượng.”

“Một mình hắn?”

“Hoàng phi và thế tử cũng đi theo.”

Trang Thư Tình nghĩ một lát liền hiểu, Tam hoàng tử mang thê nhi heo chỉ sợ cũng bieesy bọn họ không hoàn toàn tin tưởng hắn, chủ động để lộ

uy hiếp của mình, hơn nữa còn mang người thả trước mi mắt bọ họ.

https://thuviensach.vn

Trong đám hoàng tử cũng không phải chỉ toàn bao cỏ.

Bạch Chiêm nhìn thấy Hữu Phong gật đàu hắn mới tỏ thái độ, “Mang đến dayd.”

Trang Thư Tình nhìn bình máu, chạy đến cạnh cửa huýt sáo xong liền vội vàng quay trở lại.

Bộ dáng kia kì thực có chút buồn cười, sau khi cười xong lại cảm thấy mũi có chút chua xót.

Chu Tri Sâm một tay ômi nhi tử khoảng bốn năm tuổi, một tay nắm lầy tay của tam hoàng phi, lúc này mặt nàng đã sớm có chút tái nhợt, một nhà ba người cùng tiến vào.

Lúc vào gật đàu với Bạch chiêm một cái tỏ ý chào hỏi, sau đó tiến tới long sang, “Trang đại phu có thể cứu phụ hoàng sao?”

“Không dễ dàng như vậy, hiện tại chỉ có thể tận lực khiến cho tình huống không trở nên xấu đi.”

“Không thể chữa khỏi sao?”

“Chở khi tình hình kinh đô ổn định, ta sẽ thử thay toàn bộ máu trên người hoàng thượng thử xem, nếu như không được cũng chỉ có thể mời cao minh khác.”

Đổi hết máu trên người rồi vẫn còn có thể sống được hay sao? Đổi thế

nào? Giống như bây giờ sao? Chu Tri Sâm không dám hỏi tiếp, trong longw hắn tẩ nhiêm mong ngóng phụ hoàng có thể không có nguy hiểm đến tính mạng, với hắn mà nói, vị trí này, phụ hoàng ngồi so vơi ai cũng tốt hơn rất nhiều.

https://thuviensach.vn

Buông nhi tử xống, mặc cho nhi tử chạy ra bê ngoài nhìn đám mãnh thú, Chu Tri Sâm ngồi xống đối diện Bạch Chiêm, nhìn thấy hắn một đêm trải qua chuyện như vậy nhưng vẫn long tóc vô thương, thản nhiên ngồi uống trà.

“ba tên kia là tàn hay chết?”

“Chết.”

“Không ngoài ý muốn.” Chu Tri Sâm đổ chén trà một hơi can sạch,

“Lão ngũ cũng chết?”

“chưa.”

“Ta vẫn cho rằng hắn mới là người đang chết nhất.”

“Ta muốn nhiefn xem thử phụ thân có mềm long với hắn hay không?”

“Nếu như phụ thân… phụ hoàng hoàng lại chỉ cấm tục hắn trong phủ

thì sao?”

“Giết.”

“Phụ hoàng sẽ không vui.”

“Thì sao?”

Một hỏi một đáp, đều rât lạnh nhạt, ánh mát trời chiếu vào trong điện, dừng trên mặt Bạch Chiêm, gương mặt lạnh lung khi nhất thời như không giống người phàm.

Bach5 Chiêm nâng mí mắt, mặt trời chiếu vào khiến hắn hơi hipf mắt lại, khó có khi nhiều lời vài câu, “Trước mười sáu tuổi, trong cuộc sống của ta không có người gọi là phụ thân. Nhưng cuộc sống lúc có so với không có cũng chả khác gì nhiều, hắn có thích ta hay không thì lien quan gì tới ta?

https://thuviensach.vn

Không thích thì về sau không cần gặp mặt là được, cứu hằn một lần, cứu giang sơn hắn một lần, ann sinh thành có thể trả xong.”

“Ngươi làm như vậy không khỏi quá mức…”

“Nếu hắn biết phân biệt thiện ác thì sao lại không đồng ý hành động của ta, Đại Chu đã sớm thối nát, hắn không quả quyết, không giải quyết được việc cũng là do hắn.”

Chu Tri Sâm cảm thấy hứng thú, “Ngươi có biết phụ hoàng muốn ngươi kế vị hay khong?”

“hắn không sợ mất nước thì cứ việc.”

“…” Chu Tri Sâm cũng đoán được ngôi vị hoàng đế sợ là không có lực hấp đãn với Bạch Chiêm, nhưng lại không ngờ hắn lại nói một câu như

vậy, không hiểu hỏi lại Bạch Chiêm, “Ngôi vị hoàng đế có gì không tốt?

Thiên hạ đều là của ngươi, đồ tốt nhất, nữ nhân xinh đẹo nhất…”

“Nói vậy, Chỉ Cố không cần kế vị vẫn tốt nhất.” Trang Thư Tình sau khi rút kim ra liền lập tức bắt mạch, xác định tình huống xong mới chậm rãi đi tới.

Chu Tri Sâm nhìn trời nhìn đất cũng không dám nhìn thẳng nàng, nũ

nhân khác hắn không them liếc mắt nhưng vị Trang daji9 phu, nữ phù thủy này, hắn không dám khinh mạn.

Hiện tại nghĩ lại quả thật dắc tội người ta.

Người ta tình cảm tốt như vậy, hắn nói đến nữ nhân xinh đẹp không phải là muốn khiến người ta không thoải mái sao?

Uống một ngụm trà, Bạch Chiêm cảm thấy trà này đột nhiên ngon hơn rất nhiều, “thiên hạ lớn vô cùng, một Đại Chu sao có thể xưng là thiên hạ, https://thuviensach.vn

xa không nhắc tới, nhưng Cúc Quốc, Võ Quốc, ngươi đặt bọn họ chỗ nào?”

“…” Chu Tri Sâm bị chặn không mở lời được, nhưng mà tam hoàng phi lại cúi đàu cười, phu quân này của nàng có đôi khi rất tốt, nhưng có đôi khi, quả thật tức giận khiến người đau gan, nhưng lại rất ít người dám đi giáo huấn hắn.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 162: Thà Giết Lầm Còn Hơn Bỏ Sót!

“Khụ… Phụ hoàng đỡ hơn chưa?” “Tạm thời chỉ có thể kéo dài thời gian, cách chữ tốt còn rất xa.” Trang Thư Tình cùng không phát giận với hắn,thuận theo lời hắn chuyển đề tài, “ Tình huống bên ngoài như thế nào?”

“Vệ Hàm đã vào thành, có hắn ở đây, không thể lật trời được, phụ

hoàng làm người luông nhân hậu, nhưng mắt nhìn người quả thật không sai.”

“Chờ hoàng thượng tỉnh dậy, người lại đi vuốt mông ngựa vẫn kịp.”

Chu Tri Sâm rời tầm mắt, được rồi, đúng là thù dai!

Cũng may không lâu, Thanh Dương Tử liền ôm cai chai tiến đến, An Cùng đi phía sau ôm hộp thuốc, Thanh Dương Tử ra hiệu cho hắn ôm máy ly tâm bảo bối của hắn đến.

“Mười bình, trước dùng cái này trước.”

Trang Thư Tình đứng dậy, vừa nhạn lấy chai vừa hỏi, “Máu đã từng qua tay người nào hay chưa?”

“Không có, tất cả ta đều lưu tâm, Tam tử còn mang theo bốn người dặc biệt đén trông trừng.” Cẩn thận đặt bình xuống, thanh Dương tử liền đi ra bắt mạch, mạch tuojng có chút biến hóa khiến hắn vui mừng lộ rõ trên mặt, với hắn mà nói, thứ duy nhất đáng giá vui vẻ chính là dẫ có thể tìm được hướng giải loại độc này, cũng bù đắp tiếc nuối trong long hắn.

https://thuviensach.vn

Chu Tri Sâm cũng đén gần, không nói chuyện, chỉ nhìn bọn họ làm.

Thay Trang Thu Tình thuần thục chuẩn bị, cầm một thứ mỏng manh săc bén đâm vào trong cơ thể phụ hoàng, nhìn Thanh Dương Tử treo bình máu lên, đem máu của người khác thông qua ống dẫn truyền vào trong cơ

thể phụ hoàng, cho dù chỉ nhìn nhưng hắn vẫn thấy lạnh cả sống lưng.

Không biết phụ hoàng có thấy đau hay không.

“Tốc độ chậm lại một chút.” Long mày Trang Thu tình nhăn lại một chút, “Chậm thêm chút nữa.”

“Có vẫn đề gí sao?”

Trang Thư Tình không nói gì, sau khi rút ra 400ml máu vẫn không cầm máu lại như lúc trước, mà mặc cho máu chảy thêm một lúc mới đè tay lại.

Không cần nói nhiều mọi người cũng biết xuất hiện vấn đề, máu người bình thường không nhạt như vậy.

“Máu lúc trước truyền vào không xuất hiện tình huosng này, sao chỉ

một lát lại… Thanh Dương Tử, ngươi đén xem thử trong máu có gì bất đồng hay không. Chu ngự y, nguwoi nhìn bình máu, tránh cho chúng ta quên.”

“Được.”

Đây hoàn toàn là một loại y thuật mới, Chu Tề mang theo tâm lý kinh sợ đi làm việc, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm bình máu, lỗ tai dựng thẳng lên ngeh từng chữ một.

Thanh Dương tử lấy vài giọt máu đi thẳng đến nơi có nhiều ánh sáng, Chu Tri Sâm nhịn không được hỏi, “Hắn khoong sợ sẽ bị trúng đọc sao?”

https://thuviensach.vn

“Không, loại độc này rất đặc biệt.” Cụ thể là đặc biệt ở chỗ nào, Trang thư Tinh không nói, nàng không thể nói đày đủ được, Thanh Dương Tử

mới là người rõ ràng nhất.

Thanh Dương tử rất nhanh liền quay trở lại, sau đó ôm máy ly tâm chạy đi, “Ta đi lấy máu, phải đổi lại hết máu, độc khuếch tán quá nhanh, toàn bộ máu lúc nãy đưa vào đều trở thành vô ích, không thể cảm được tốc độc khuếch tán của độc.”

Trang Thư Tình vội gọi với theo Thanh Dương tử, “Có đủ người hay không?”

“Đủ, không đủ cũng có thể nghĩ cách bổ sung đủ.”

Trang Thư Tình không dám tiếp tục trì hoãn, đem áo choàng vẫn đang khoác trên người ném qua một bên, lộ ra xiêm y vẫn chưa kịp đổi. Xiêm y lúc này có thể nói là không chỗ nào hoàn chỉnh, vạt áo bị xé rách nhiều chỗ, vải đã không còn hình dạng ba đầu, chỉ còn một đám chỗ hổng.

Tam hoàng phi nhìn, miệng cũng không khép lại được, Trang Thư

Tình lúc này một thân quần áo không chỉnh tề sao nàng còn có thể than 3nhien6 như vậy.

Trang Thư Tình căn bản là đã quên lúc này bộ dạng của nàng có bao nhiêu thất lễ, chỉ tiện tay vén tay áo lên, hoạt động một chút những ngón tay đã dần đông cứng, liên tục thay đổi bình máu.

Nhưng người trên giường vân 4khong6 có nửa điểm phản ứng.

Ôn Đức từ bên ngoài tiến vào.hìn thấy tình huống trong phòng lòng liền căng thẳng, chính sự thứ gì cũng đều quên hết.hạy tới bên giường khó nén khẩn trương hỏi. “Làm sao vậy? Hoàng thượng làm sao vậy.”

https://thuviensach.vn

“Độc khuếch tán quá nhanh, hiện tại phải bắt đầu thay máu lại, Ôn công công, những người không thể tin thì không được mang theo vào.”

”Vâng, lão nô đã biết.”

Ôn Đức lại liếc mắt nhìn người nằm trên giường, xoay người đi đến trước mặt Bạch cHiêm, nhìn công tử vẫn như trước vững vàng ngồi yên một chỗ, lo lắng trong lòng Ôn Đức cũng thoáng hạ xuống một chút, “Công tử, các vị đại thần đến.”

Bạch Chiêm uống cạn chén trà, đứng dậy đi ra ngoài, Ôn Đức đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu được công tử nghe được lời nói của Trang tiểu thư nên mới có thể đi gặp chúng đại thần.

Hành vi săn sóc dành cho Trang tiểu thư cũng là đồng thời dành cho hoàng thượng, nhiều hoàng tử công chúa phi tần như vậy, sợ là cũng chỉ có một mình công tử không có tư tâm đối tốt với hoàng thượng.

Trong lòng vọt lên một cỗ nhiệt huyết, Ôn Đức lau khóe mắt, trong lòng âm thầm cầu nguyện” Hoàng thượng, ngài coi như là thành toàn cho một mảnh hiếu tâm của công tử nên phải chống đỡ qua lần này.

Văn thần võ tướng đừng chờ trên điện.

Trong lòng bọn họ vô cùng bồn chồn, không biết tình huống trước mắt sẽ xảy đến kết quả gì.

Cho đến khi nhìn thấy người bước vài điện, trong lòng bọn họ càng thêm không yên.

“Công tử.”

Bạch Chiêm cũng không nhiều lời vô nghĩa với bọn họ, “Chuyện loạn thành như vậy, các ngươi tự mình phải biết nên làm cái gì, không nên làm https://thuviensach.vn

cái gì? Nhanh chóng khiến kinh đô lập tức yên lặng xuống, bất kỳ ai làm việc dưới trướng có ý đồ nhân dịp làm loạn, toàn bộ giết không tha, tru di cửu tộc, còn nữa, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, mưu phản tội lớn, đều đã chết, cho người coi chừng phủ đệ của bọn họ, không cho bất luận kẻ

nào ra vào, Ôn Đức, ngươi đưa cho bọn hắn một tờ danh sách, phàm là nhừng người khả nghi, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”

Thà giết làm còn hơn bỏ sót!

Các căn thần võ tướng trên điện nghe thấy lời này tất cả đều rùng mình, bao nhiêu năm làm quan bọn họ vẫn chưa từng nghe thấy mệnh lệnh nào cường ngạnh như vậy, một mặt vừa cảm thấy sảng khoái, một mặt lại tâm sinh bất an.

“Công tử, nếu làm như vậy, người bị giết có phải là quá rộng hay…”

“Ta không phải phụ thân.” Bạch Chiêm lạnh lùng nhìn bọn họ, “Ngài đối với bất cứ ai đều nhân từ, chính vì vậy mới dẫn đến kết cục ngày hôn nay, tốn công tốn sức nuôi một đám người, đến lúc quan trọng không giúp được gì đã vậy lại còn bị bọn họ bày mưu tạo phản, các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện cho phụ thân nhanh chóng tỉnh lại, nếu không mọi chuyện đều làm theo quy củ của ta, nếu vẫn còn bộ dạng cà lơ phất phơ làm việc không chút hiệu suất như trước, toàn bộ cáo lão hết đi, ta đây không sợ thiếu người dùng, Ôn Đức.”

“Có lão nô.”

“Triệu hồi tất cả ẩn vệ, để bọn họ đi làm việc, nghe nói ẩn vệ ưu tú nhất ngay cả mất vị đại thần ăn cái gì, vào nhà vệ sinh mấy lần, sủng ái ai cũng đều biết hết, để ta nhìn xem, ẩn vệ của Đại Chu có bản lĩnh này hay không.”

“Vâng, lão nô quyết không nhục mệnh.” Ôn Đức cảm thấy, vào thay công tử, tài năng của ẩn vệ mới có thể chân chính phát huy đến mức tận https://thuviensach.vn

cùng.

Bạch Chiêm đứng dậy, “Nghe nói làm quan Đại Chu là tốt nhất, các ngươi hưởng thụ cũng đủ rồi, không nên làm nhục quan phục đang mặc trên người các người, tận lưc làm việc đi.”

Sau khi hai người bọn họ đi được hồi lâu, trên điện vẫn không có lấy một người mở miệng, tất cả đều thầm cân nhắc trong lòng.

Cho đến khi người người lục tục rời đi, mới có người không tin tường, buông xuống một câu ngay giữa điện. “ta thật muốn nhìn, hắn có lợi hai như lời hắn nói hay không.”

Sau khi trở về chủ điện, Ôn Đức nhẹ giọng hõi, “Công tử, ngài thực muốn làm vậy sao? Lão nô lo lắng hoàng thượng sẽ trách tội, lão nô sợ rằng về sau hoàng thượng không trấn được bọn họ, một đời như vậy, sao có thể

nói sửa là sửa được.”

“Không đổi giang sơn thì đổi người ngồi.” Bạch Chiêm thấy Hữu Phong đang bận bịu làm việc nên không tiến đến gần, chỉ đứng tư xa nhìn, chỉ như vậy thôi hắn cũng cảm thấy hạnh phúc.

Ôn Đức không dám nói gì nữa, khom người thối lui.

Bạch Chiêm nhìn về phía Chu Tri Đức liền thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn, “Muốn nói cái gì?”

Chu Tri Tiếu lập tức tiến đến gần, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ sùng bái,

“Bạch.. Ca ca thật lợi hại.”

Bạch Chiêm cũng không cự tuyệt một tiếng ca ca này của hắn, liếc mắt nhìn tay phải của hắn, Chu Tri Tiếu theo bản năng muốn giấu, nhưng nhớ đến lời nói của Trang đại phu, hắn lại thả tay về chỗ cũ.

https://thuviensach.vn

Thấy động tác của hắn, Bach% Chiêm đối với hắn liền xem trọng thêm hai phần, cũng không phải liên quan gì đến hắn, Bạch Chiêm chỉ vui mừng khi hắn nghe lọt lời của Hữu Phong.

“Nghe lời của nàng sẽ không chịu thiệt.”

Chu Tri Tiếu còn cho rằng mình nghe nhầm, vị ca ca không cùng họ

này có phải vừa rồi đã dùng ngữ khí đắc ý nói chuyện với hắn?

“Màu của máu có vẻ đỏ hơn một chút.” Chu Tri Sâm luôn chú ý quan sát tình hình của hoàng thượng, lúc này hắn giương giọng nói lớn lên, nhìn có vẻ rất cao hứng.

Trang Thư Tình dùng tay áo lau sơ mồ hôi trên trán, cúng không nói chuyện, lấy một bình nước muối trong rương ra treo lên, chuẩn bị truyền vào cơ thể, lúc này cần phải bỗ sung chất điện phân, không hể xuất hiện chút ngoài ý muốn nào.

“Trang đại phu, máu đã hết.”

Trang Thư Tình nhanh chóng chạy qua đổi một bình máu khác, thuận tay bắt mạch, lại trở về bên kia.

Trên tay hoàng thượng da có vài lỗ kim, nam nhân cả đời tôn quý chưa từng sống trong đau khổ như vậy, cánh tay xanh một mảng lớn.

“Ngươi tới, vé ống quần của hoàng thượng lên, để lộ đầu gối.”

Chu Tri Sâm bị sai bảo cũng không chậm chạp một giây, trong miệng thắc mắc hỏi. “Không thể truyền trên tay sao?”

“Đã xanh lên, không dễ tìm mạch máu, nơi này có một đường tĩnh mạch… Ai, nói cái này với ngươi ngươi cũng không hiểu.” Sau khi ống https://thuviensach.vn

quần đã được vén lên, Trang Thư Tình liền đẩy hắn ra, sau khi tìm được tịnh mạch liền bắt đầu rút máu ra.

Huyết đã trở thành màu đỏ.

Chu Tri Sâm bị triệt để không quan tâm, hắn sờ sờ cái mũi, cũng không ly khai, đi tới bên người Bạch Chiêm thấp giọng nói: “Vị Trang đại phu này tỳ khí có vẻ không tốt.”

“Rất tốt.” Bạch Chiêm lườm hắn một cái, tấy trán Hữu Phong đang đổ

mồ hôi, theo bản năng lấy khăn ra, sờ tới mới nhớ là bản thân đã làm mất.

Dứt khoát cuộn tay áo lên lau

“Mệt thì nghĩ một lát.”

Trang Thư Tình quả thật rất mệt, nguyên bản là phải có mấy người cùng nhau phối hợp phẫu thuật, hiện tại chỉ có một mình nàng ra sức, nàng không sợ gì, chỉ sợ trong lúc sơ sẩy sẽ gây ra lỗi lầm, vì vậy vẫn luôn tập trung tinh thần, mỗi một lần động thủ đều suy tính trước trong đầu.

Mệt, thật rất mệt.

Nhưng mà, “không thể nghĩ, độc này quá bá đạo, không thể trừ hết thì chỉ có thể chuẩn bị hậu sự, cho ta miếng nước.”

Bạch Chiêm cũng không sai người khác đi, tự mình rót chén trà lạnh đưa tới bệnh miệng nàng.

Trang Thư Tình uống một hơi, Bạch chiêm lại rót cho nàng một chén.

“Đủ rồi.”

Tam tử đưa tới một chai máu.

https://thuviensach.vn

Nếu không phải trừ Thanh Dương Tử không người nào biết lấy máu, nàng thật muốn đổi người khác đi lấy để hắn quay về giúp nàng một tay, như vậy nàng cũng không cần mệt như vậy.

“Thanh Dương Tử để ta hỏi Trang tiểu thư một chút tình huống ở đây như thế nào.”

“Tốc độ đồng hóa máu quá nhanh, có chuyển tốt, nhưng kém hơn so với đoán trước, ngươi nói với hắn, phải không ngừng lấy máu.”

“Đã biết.” Tam tử lại nói: “thanh Dương tử còn nói để ta mang một ít chai máu qua, chỗ của hắn không còn nhiều.”

Trang Thư Tình thấp giọng than một tiếng, nàng quên mất.

“An Cùng.”

Chu Tri Tiếu với tiến đến gần trả lời, “hắn không ở đây, đã đi giúp Thanh Dương tử.”

“Tìm người tin được đến đây, ôm đống chai trên đất đi tráng nước nóng, tráng trong một khắc, hiện tại mau đi.”

Chu Tri Tiếu tiến đến ôm hết mấy chai máu lên, “Đệ đi.”

Hắn lộ ra tay phải khiến Chu Tri Sâm kinh ngạc, cùng là huynh đệ, nhưng hắn lại không biết lão lục bị như vậy

”Hoàng phi, nàng cũng đi hỗ trợ.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 163: Lời Khó Nghe

Vệ hàm cầu kiến.

Ôn Đức vốn tưởng rằng công tử nhà hắn sẽ lạnh lùng quả quyết giống như lúc trên điện, không nghĩ tới công tử chỉ nhìn liếc qua hoàng thượng một cái liền nói: “Mời vào đi.”

Không phải là không thấy được nghi hoặc của hắn, nhưng Bạch Chiêm lại không nói chuyện.

Nếu vị tướng quân được giao trọng trách bảo vệ kinh đô do chính phụ

thân tuyên, không có lý do ngay cả cho hắn vao cũng không được.

Vệ Hàm một thân áo giáp, đường dường một nam nhi bảy thước, hắn tử như núi, vừa tiến vào phòng liền thẳng tắp quỳ hướng về phía long sàng.

Một tiếng vang lên, người nghe cũng cảm thấy đau thay hắn.

Trang Thư Tình chỉ ngẩng đầu lên một cái, sau đó liền tiếp tục động tác trên tay.

Nhưng Chu Tri Sâm lại tức giận, “Người còn chưa chết, ngươi không tình lộ ra biểu tình như đưa đám như vậy.”

Vệ Hàm kỳ thực cũng không xem như là người có nhiều mưu lược, Bạch Chiêm chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết phụ hoàng coi trọng điểm gì ở

hắn, trên người nam nhân này lộ ra bản chất thuần lương mới là nguyên nhân phụ thân đem sơn doanh gần kinh thành nhất giao cho hắn.

https://thuviensach.vn

Cũng không trách được Chử gia đánh ý đồ lên người hắn.

Mắt Vệ Hàm hơi hơi phiếm hồng, hướng về long sàng dập đầu ba cái, sau đó quay về phía Bạch chiêm, “Công tử, kinh đô đã được khống chế, mời ngài phân phó.”

“Người nên bắt thì bắt, người nên nhốt thì nhốt.”

“Vâng, trong thành đã toàn bộ phong bế trừ những người trông coi cửa thành, tội thần cũng đã phái những thủ hạ thân tín đi trông coi kỹ lưỡng, dù có mọc thêm cánh bọn họ cũng khó thoát.”

“Chử gia thế nào?”

Nhắc tới Chử gia, Vệ Hàm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi trả lời,

“Đều nhốt toàn bộ vào thiên lao?”

Bạch Chiêm khẽ gật đầu tán thành, “Canh giữ nghiêm ngặt, canh phòng kỹ, Thanh Dương tử còn muốn lấy máu bọn họ để cứu phụ thân, ngươi giúp hắn một chút.

“Vâng.” Thấy công tử không còn phân phó gì khác, Vệ Hàm liền muốn cáo lui, Trang Thư Tình bên kia lập tức gấp gáp bổ sung một câu,

“Có những người không chịu làm theo mệnh, nếu hai phương xảy ra chanh chấp, nói người của ngươi thoái nhượng một chút, không nên tạo thành thương vong không cần thiết.”

Vệ Hàm dù khờ nhưng hắn cũng không ngốc, nhìn hoàng tử hoàng hậu trong phòng, ngay cả thái độ của Ôn Đức đối với nàng cũng thân thiết thậm chí còn có thể nói là hết mực nghe thao, hắn chỉ hơi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền lập tức đồng ý.

Trận náo động này khiến hoàng thượng sinh tử không biết, hơn nữa còn khiến Trang Thư tình ngồi vững cái danh phù thủy, lại có mấy gia tộc https://thuviensach.vn

biến mất khỏi kinh đô, người chết vô số, nhưng chỉ cần dùng một ngày ngắn ngủi liền bình định lại tất cả,

Lúc trước dân chúng không dám xuất môn chỉ có thể cùng mấy người quen biết mắt đi mày lại, hưng phấn nhỏ giọng trao đổi những tin tức bản thân nghe được.

Một chuyến lên kinh lần này, Đổng gia từ một gia tộc rớt đài lại trở

thành tiêu điểm.

Đổng Minh Dương không dám ngủ, sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó, Lưu thị

luôn thức cùng hắn, mắt đều chu xót đến đỏ bừng. Cho đến khi trong cung đã ỗn định lại, tâm Đổng Minh Dương mới trở lại chỗ cũ.

“Cuối cùng cũng qua, phu nhân, nàng đi nghỉ đi, không có việc gì.”

Lưu thị lắc đầu cười khổ, “Lão gia, ta có chút lo lắng Lưu gia.”

Đổng Minh Dương lập tức liền hiểu, tâm tư nhạc phụ rất sâu, bình thường sẽ không làm những chuyện không có chủ đích, nhưng hai vị em vợ

thì lại chưa hẳn.

“Nàng có biết gì sao?”

“Chỉ là trong lòng có chút không yên, lần này liên lụy không biết rộng đến bao nhiêu, nếu đại ca và tiểu đệ…” Nói đến đây miệng của nàng liền có cảm giác khô đắng, “Đồng khí liên chi(*), nếu bọn họ thực làm ra chuyện gì, ta sợ đến lúc đó Lưu gia không thể chống đỡ nổi, Đổng gia kết thân với Lưu gia, chàng vất vả mới có được chút công lao, không chừng đến lúc đó sẽ bị…”

(*) Đồng khí liên chi: Giúp đỡ lẫn nhau, vì cùng chung huyết thống, như cây liền cành.

https://thuviensach.vn

“Nàng không cần nghĩ nghiêm trọng như vậy, bọn họ chưa hẳn có lá gan kia.” Nghĩ đến tónh tình của hai vị kia, Đổng Minh Dương không khỏi bổ sung một câu, “Liên lụy thì thật sẽ có khả năng, nàng hiện tại lo lắng cũng vô dụng, phu nhân, nàng cũng đã nói đồng khí liên chi, nàng nếu không để ý thì không để ý, nếu nàng muốn quản bọn họ ta cũng sẽ không mặc kệ, chỉ là ta không tán thành nàng đi quản, không phải sợ Đổng gia ta sẽ bị dính líu vào, Đổng gia chỉ cần có Thư Tình thì sẽ không suy sụp, chuyện của bọn họ nếu ta đề nhắc bọn họ với Trang nha đầu chưa hẳn không giúp, chỉ là phu nhân, nàng có thể quản được bọn họ cả đời sao?

Hiển Thực đang lớn lên, nàng nghĩ đến con đi, gia nghiệp hiện tại ta tích góp được sau này đều là của con, chúng ta chỉ có một đứa con trai là nó, không có thứ tử tranh đoạt, ta cũng muốn tận hết khả năng lưu lại một chút cho con.”

Lưu thị nhắm mắt lại, ý của lão gia không phải nàng không rõ, thân là con rể Lưu gia, những chuyện chàng ấy làm được đã vô cùng tốt, thay hai vị huynh đệ của nàng don dẹp tàn cục của bọn họ cũng không phải một hai lần, mấy vị con rể khác nào có dụng tâm với nhạc gia như vậy.

“Lão gia, vậy chàng cảm thấy phải làm như thế nào mới tốt đây?”

“Để bọn họ chịu khổ một chút, chút khổ vô dụng với bọn họ, vậy chịu khổ lớn mới có thể kéo người về kịp.” Đổng Minh Dương nắm lấy đôi tay đã giúp đỡ hắn hơn hai mươi năm qua, “Chỗ của nhạc phụ ta sẽ đi nói, người sẽ đồng ý, cha mẹ ai chẳng mong nhi tử mình tiến bộ, ta sẽ không hại bọn họ, nếu vẫn không được ta sẽ đi cầu Thư Tình, để Bạch công tử ném bọn họ cho thuộc hạ của ngài ấy thao luyện mấy năm, ta cũng ngóng trông có một ngày kia bọn họ có thể trưởng thành, hiểu được thế nào mới có thể

dụng tâm làm việc.”

“Ta nghe chàng.” Lưu thị lau nước mắt, “Tất cả đều nghe chàng, bên chỗ nương ta sẽ đi nói.”

https://thuviensach.vn

Vợ chồng hai người trò chuyện một hồi, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân.

Cửa mở ra, hai huynh muội mặt trầm ngâm một trước một sau tiến vào, “Cha, nương.”

“Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?”

“Bên ngoài có rất nhiều người nói xấu biểu tỷ.” Đổng Hiểu Linh quyệt miệng, vô cùng mất hứng, “Biểu tỷ rõ ràng lợi hại như vậy, nhờ tỷ ấy mà cục diện mới trở nên tốt hơn, bây giờ còn đang cứu hoàng thượng, bọn họ

dựa vào cái gì vừa mở miệng liền nói toàn lời khó nghe.”

Lưu thị nhất thời đau đầu không thôi, “Con đi ra ngoài sao? Không phải nói bây giờ còn đang rất loạn, không cho phép ra cửa sao?”

Đổng Hiểu Thực lập tức che chở muội muội, “Muội muội không đi ra ngoài, là nhi tử ra ngoài với mới vị cùng trường nên mới nghe được một chút, nhưng mà cũng không nghiêm trọng như muội muội nói, mặc dù có người nói lời khó nghe, nhưng cũng có người giống như biểu muội đứng ra bệnh vực, tình huống lúc đó nếu không có biểu muội, Đại Chu lúc này sớm đã rối loạn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được.”

Liếc mắt nhìn phụ thân, Đổng Hiểu Thực do dự một chút lại nói: “Còn có người nói Đổng gia muốn mượn biểu muội để trở thành ‘tân sủng’…”

Đổng gia ở kinh thành đã hơn trăm năm, nhưng lại bị người nói thành

‘tân sủng’, Đổng Minh Dương nghe thấy không quá tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười.

“Con thì sao? Con cảm thấy thế nào? Cảm thấy Đổng gia dính ánh sáng của Thư tình nên mất mặt?”

https://thuviensach.vn

“Làm sao có thể!” Đổng Hiểu Thực vội vàng biện bạch, “Biểu muội lợi hại như vậy, không phải tùy tiện tìm một người là có, con được mấy vị

cùng trường hâm mộ vô cùng, còn nói muốn gặp biểu muội.”

“Đáp ứng rồi?”

“Không có không có, Bạch đại ca sẽ tức giận.”

“Con còn biết như vậy là tốt rồi.” Đổng Minh Đương là một vị phu thân không quá nghiêm khắc, quan hệ của hai phụ tử cũng rất tốt, “Đổng gia là bởi vì biểu muội ngươi mới còn như ngày hôm nay, bằng không Đổng gia đã sớm bị buộc phải rời khỏi kinh đô, mặc kệ là bây giờ nay mai sau, con đều phải nhớ rõ phần ân tình này của biểu muội con, về những chuyện khác, đã là người trong nhà thì không cần so đo rõ ràng như vậy, có thể dùng tình cảm gắn bó, đây với là trụ cột của tình thân, biểu muội con đáng giá để mọi người đối tốt với nàng ấy.”

Đổng Hiểu Thực nghĩ nghĩ, gật đầu, “Con đã biết, cha, biểu muội có thể dùng tình thân gắn bó, nói những chuyện khác sẽ làm tổn thương cảm tình.

“Chính là như vậy.”

Đổng Hiểu Linh nghe cũng rất cao hứng, “Cha, biểu tỷ khi nào mới xong việc a, con muốn gặp tỷ ấy.”

“Biểu tỷ con không nhất định có thể tới được, trước khi nàng xong chuyện thì các con phải an phận chút cho ta, đừng chọc thêm phiền toái cho nàng, Đổng gia tiếp tục đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp.”

“Vâng, cha.”

Trang Thư Tình bị nhắc tới lúc này đang vui mừng muốn nhảy dựng, chỉ là không có sức, vừa bật dậy liền lập tức ngã ngồi xuống dưới. Chu Tri https://thuviensach.vn

Sâm giật mình, đang định đi đỡ nhưng hiên nhiên có người không cho hắn cơ hội này, Bạch Chiêm vốn cách rất xa lúc này lại đột nhiên lướt qua hắn, ôn nhu đỡ người dựa vào cánh tay mình.

“Chỉ Cố chàng mau nhìn.”

Theo chỗ nào chỉ, Chu Tri Sâm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Phụ

hoàng!”

Chu Tề nhanh chóng chạy tới bắt mạch, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ ý mừng, “Mạnh đã rõ ràng hơn rất nhiều.”

Trang Thư Tình như nghĩ tới cái gì, cầm lượng máu vừa rút ra hướng về nơi có ánh sáng quan sát kĩ, màu sắc của máu đã đậm hơn rất nhiều, phải quan sát kỹ mới phát hiện được dịch thể trắng màu nhũ.

Nhưng cho dù là thế nào thì sao với trước đã tốt hơn rất nhiều, nàng vừa suy nghĩ, hoàng thượng cũng chầm chậm ngồi dậy, trong lòng nàng cũng không còn lo lắng hoàng thượng cứ thế vô tri vô giác ngủ đi không tỉnh lại nữa.

Chu Tề đuổi tới, liên tục hỏi, “Như thế nào? Có phải đã tốt hơn nhiều rồi hay không? Còn phải tiếp tục truyền máu sao?”

“Tiếp tục, nhất định không thể dừng lại, độc này quá lợi hại, một khi dừng lại sợ là sẽ xảy ra chuyện.” Cưỡng chế lại tâm tình hưng phấn, Trang Thư Tình nói: “Nhưng hiện tại lúc này không đủ người đi lấy máu, ngươi xem trong thái y viện người nào tin tưởng được thì mau gọi đến, chỉ cần có chút tâm tư bất định cũng nhất quyết không cho vào, có một số việc, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.

Chu Tề hiểu, khom người vái chào, sau đó liền lui ra ngoài.

Trang phòng, hoàng đế nhìn thấy ba người con trai.

https://thuviensach.vn

Hắn tin tưởng Chiêm Nhi biết hắn gặp nạn nhất định sẽ vội vàng chạy đến, Sâm Nhi mặc dù có chút tư tâm, nhưng làm người không phải tính tình không từ thủ đoạn, chỉ là hắn không ngờ tới, lục nhi quanh năm suốt tháng hiếm khi gặp mặt lúc này cũng ở đây.

Nhưng mà hiện tại không phải thời điểm nhắc đến những chuyện này.

Há miệng thở dốc, hoàng đế mới phát hiện hắn không thể nói được ra lời.

Bạch Chiêm chỉ đứng nhìn bên giường, không nói chuyện.

Chu Tri Sâm là người biết suy nghĩ, thấy Bạch Chiêm như vậy hắn cũng thu liễm tâm tư, không tiến lên trước chiếm công lao, hắn không có bản lĩnh kia.

Chu Tri Tiếu đối với Bạch Chiêm có một loại tín nhiệm mù quáng, thấy Bạch Chiêm trầm mặc, hắn càng ngậm chặt miệng.

Cũng may còn có Ôn Đức.

Ôn Đức tiến lên, muốn đút cho hoàng thượng miếng nước, nhưng hiện tại sợ là uống không được, đành phải thấm chút khăn ẩm lên môi của hoàng thượng, trong miệng liên miên lải nhái kể lại những chuyện sau khi hoàng đế mất, “Kinh đô đã ổn định lại, ngũ... không có thành công, người Chử gia toàn bộ đã bị bắt vào thiên lao, Vệ tướng quân dẫn hai mươi vạn binh đóng quân ngoài thành, công tử đã triệu các vân thần võ tướng đến bàn giao mọi việc, hết thảy đều đang dần khôi phục, hoàng thượng, hiện tại chỉ cần ngài tốt lên thôi.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 164: Lại Giết Người

Mắt hoàng đế đảo qua những thứ treo xung quanh giường, Ôn Đức hiểu ý, giải thích nói: “Ngài bị trúng độc vô cùng khó giải, ngay cả đệ tử

chân truyền của Hữu Vọng chân nhân cũng không giải được, Trang tiểu thư

và Thanh đạo trưởng tìm cách thay máu cho ngài, cũng may có tác dụng, lão nô biết ngài rất khó chịu, trong lòng khó chịu, cơ thể cũng khó chịu, nhưng ngài phải chịu dựng qua, vì ngài, công tử và Trang tiểu thư đã dốc mọi sức, công tử còn…”

“Đủ.” Bạch chiêm không muốn đem khuyết điểm của mình nói ra ngoài, liền đánh gãy lời của Ôn Đức, nhìn người trên giường nói: “Ngài chỉ

cần tốt lên, những cái khác không cần xen vào, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi.”

Đúng là phong cách của Chiêm Nhi, trong mắt hoàng đế hiện lên ý cười.

Rất nhanh, ý cười trong mắt liền biến mất không còn, hắn nhớ tời một nhi tử.

Trong các con trai, trừ Chiêm Nhi ra, hắn thích nhất là Ngũ Nhi, luôn tự hỏi ngày thường hắn đối với Ngũ Nhi không kém, nhưng không thể ngờ

được, Ngũ Nhi là nhẫn tâm muốn lấy tính mạng hắn.

Trong lòng tâm tư ngoan độc nhưng lại biểu hiện ra không có gì khác thường ngày, quý phi cũng cười nói rôm rả với hắn, thật đáng buồn cười.

https://thuviensach.vn

Vì sao lại trở nên như vậy? Nữ nhân ôn nhu hiểu ý năm đó đâu rồi, Ngũ Nhi năm đó còn bi bô tập nói nhưng gan lớn dám kéo long bào đòi hắn ôm đâu rồi? Sao lại trở nên ngoan độc như vậy?

Nói đến cùng, cũng là do ngôi vị hoàng đế đi.

Hoàng đế nhịn không được thở dài, trên người truyền đến đau đớn chân thật như vậy, nhắc nhở chính hắn hiện tại có bao nhiêu bất lực.

Hắn không muốn hỏi kết quả của lão ngũ hiện tại như thế nào, cưng không muốn đi quản những chuyện hắn đã quản suốt mấy thập niên qua, nếu hắn cứng rắn hơn, dù thất bại, cũng không thất bại đến như lúc này Trang Thư Tình quan sát bình máu và bình nước muối, thấy còn lại một chút., lập tức liền tiến lên nói: “Mọi người nên tránh mặt một chút, Ôn công công, hoàng hậu nương nương, nhị vị hậu hạ hoàng thượng giải quyết chuyện gấp, phải cẩn thận một chút, không nên đụng vào mấy thứ này, nhất là kim.”

Nàng nói rất tự nhiên, những người khác trong phòng ngược lại có chút không được tự nhiên.

Trang Thư Tình dẫn đầu đi ra ngoài, cũng dắt theo Bạch Chiêm.

Mặt trời rất dịu, khiến nàng cảm thấy rất ấm áp thoải mái, Trang Thư

Tình không nhịn được ách xì một cái, chỉ hận không thể biến ra một cái giường nằm lên ngủ một giấc.

Chu Tri Sâm đến bên người nàng hỏi,, “Chỉ cần thay máu phụ hoàng sẽ tốt lên sao?”

Trang Thư Tình cũng không cho hắn một đáp án chắc chắn,”Ta kì thực cũng không biết rõ loại độc này, theo lý giải của ta, hoàng thượng không cần ăn giải dược, mà đang dùng một lối tắt để giải độc,tạm thời sợ là không https://thuviensach.vn

thể khôi phục lại như ban đầu, Chu Tề mang ngự y đến xem thử rồi mới quyết định được, thử xem có thể kê được phương thuốc hữu dụng nào không?”

Lại ách xì một cái, mắt có chút cay cay, hơi nước vờn quanh hốc mắt, xiêm y trên người lại rách nát, khiến nàng thoạt nhìn có chút đáng thương, Chu Tri Sâm không nhịn được nói: “Ta đến chỗ cung phi mượn một kiện xiêm y đến cho ngươi đi, trong cung không thiếu nhất chính là thứ này.”

Trang Thư Tình cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân mới giật mình, nhưng mà nàng vẫn cự tuyệt, “Không cần, ta không quen mặc xiêm y của người khác, Chỉ Cố cũng không thích mùi lạ.”

Vế sau mới là nguyên nhân chính đi, Chu Tri Sâm biết điều cũng không nói thêm nữa, hai người này ràng buộc có bao nhiêu sau, hắn mỗi khắc đều có nhận thức mới.

Bạch Chiêm nắm chặt lấy tay Trang Thư Tình, như là không nghe thấy lời của Chu Tri Sâm.

Không bao lâu liền nghe thấy tiếng Ôn ĐỨc truyền đến, “Đã tốt lắm.”

Trang Thư Tình giống như không có việc gì đi đến bên giường, nhìn lên hai bình truyền, còn lại không nhiều, nàng đang đợi một bình máu mới tới mới tiếp tục rút máu của hoàng thượng.

Nhưng mà người đã tỉnh lại, trước khi động thủ, nàng ngẩng đầu nói:

“Hoàng thượng, sẽ có chút đau, ngài kiên nhẫn một chút.”

Hoàng đế miễn cưỡng cửa động thân thể, nàng hiểu ý, xuống tay không hề do dự.

Nhưng mà hoàng thượng cơ bắp buộc chặt, trước khi hạ kim xuống tĩnh mạch nàng xoa nhẹ nơi đó một chút, cảm giác được người đã thả lòng https://thuviensach.vn

mới đam kim vào, tay kia đè lại phía trước.

Bạch Chiêm thấy thế, lập tức 1tiến lên hỗ trợ.

“Hoàng thượng, thả lỏng.” Nói xong, Trang Thư Tình bắt đầu lấy máu, hoàng hậu từ nãy đến giờ vẫn như người ẩn hình, lúc này mới kìm lòng không đậu tiến lên lau mồ hôi cho hoàng thượng, lại xoa bóp chỗ cánh tay bị xanh tím của hoàng thượng.

Hoàng đế nhìn nàng, nhất thời thất thần, không không biết là đang có một cây kim đang đâm trong người hắn.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, người đến hẳn là không ít, Trang Thư Tình nghĩ là người thái y viện tới, cũng không để ý, hiện tại nhân thủ không đủ, người truyền lời không có một cái, vẫn là Chu Tri Tiếu chạy tới nhìn thoáng qua, sau đó trở về nói: “Nương nương các cung đến.”

Hoàng hậu trầm mặt, thay một cái khăn khác cho hoàng đế sau đó nói:

“Ta đi.”

Việc này Trang Thư Tình cũng chỉ mang tâm xem náo nhiệt, nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới, hoàng hậu ôn nhu lại đối với các phi tần cường thế như vậy, qua nhiên, người vẫn không chỉ có một mặt.

Thanh âm càng lúc càng ôn áo, Chi Tri Sâm chán ghét nhăn mày lại, hắn ra phủ nhiều năm, mẫu phi mấy năm trước cũng đã qua đời, đối với người trong cung trước giờ tranh thủ tình cảm cũng không nhìn trong mắt.

Ôn Đức tiếp được ánh mắt của hoàng thượng, lập tức sửa sang lại quần áo đi ra ngoài.

“Hoàng thượng có lệnh, hiện tại không gặp bất kì ai, các vị nương nương mời trở về, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mời ngài vào.”

https://thuviensach.vn

Hoàng hậu là người chưởng quản phượng ấn, cũng không vì dựa vào cái này mà địa vị có gì cải biến, nhưng lần này, hoàng thượng ở trước mặt các vị phi tần cho nàng chỗ dựa.

Điều này nói lên cái gì, không cần nghĩ cũng biết.

Ma ma đỡ tay đột nhiên cảm thấy hoàng hậu dùng sức, tuy rằng đau, nhưng khóe miệng ma ma lại hiện lên ý cười, nương nương cười cùng cũng kết thành chính quả, “Ôn công công chậm đã.” Một nữa tử trang phục lộng lẫy, nhan sắc không thắng được hoàng hậu đoan trang, nhưng tuổi trẻ nên càng có vẻ diễm lệ, nhưng ở trong mắt Ôn Đức, từ tối hôm qua hoàng hậu cùng mọi người trông nom hoàng thượng mới càng trân quý, hiện tại đến khoe mẽ làm cái gì?

Vì vậy hắn chỉ chầm chậm quay đầu, dùng ánh mắt cực nhạt nhìn nàng.

Bởi vì trong lòng nữ tử vốn có tư tâm mà không cẩn thận che dấu trong mắt, một mặt quan tâm tiến lên hai bước, “Ôn công công, thiếp thân không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn hoàng thượng một chút, cho dù xa xa quan sát cũng được, mong Ôn công công thành toàn.”

“Nương nương thứ tội, hoàng thượng không có ý muốn gặp chúng nương nương, mong các vị nương nương trở về đi.”

“Ôn công công! Tả chỉ xác định hoàng thượng không có việc gì xong lập tức liền đi, sao ngươi không thể thành toàn cho chúng ta?”

Ôn Đức khom người, thái độ thể hiện rõ ràng, xoay người đỡ hoàng hậu trở về phòng, khiến cho nữ tử kia tức đến hộc máu.

Đầu như bị rút hết lý trí, thế nhưng cắn răng đi theo, Ôn Đức và hoàng hậu không ngờ tới nàng thế như lớn gan như vậy, nhất thời không chút ý, chờ đến khi phản ứng thì đã muộn.

https://thuviensach.vn

“A!”

Trang Thư Tình hoảng sợ, tay run lên, bình máu ‘Phanh’ một tiếng rơi xuống đất, chai nát bấy, máu tươi văng ra, không biết là tức hay gấp, sắc mặt đều đen hoàn toàn.

“Đây là bình máu cuối cùng! Thanh Dương Tử vẫn còn chưa đưa tới!”

Bạch Chiêm đỡ nàng ngồi xuống, tay phải vung lên một cái, nữ nhân kia ôm ngực đổ máu không thể tin ngã xuống, muốn hét lên nhưng yết hầu cũng đồng thời bị cắt đứt.

Nhưng một người chết còn chưa đủ, mấy vị nương nương ở bên ngoài nghe thấy tiếng la, phảng phất như có được chỉ thị, đồng loại chạy vào, Chu Tri Sâm biết tình huống hiện tại không tốt, đang định đuổi người đi để chay ra lấy bình máu mới, chợt nghe thấy Bạch Chiêm dùng giọng nói âm lãnh nhất nghiến ra một câu: “Cút đi!”

Sát ý trong lời nói quá nồng, các nữ nhân đầu bị dọa.

Chu Tri Sâm cũng chất chấp, nhân cơ hội chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, “Không muốn sống thì đừng vào.”

Bên trong, Trang Thư Tình đẩy tay Bạch Chiêm chạy đến bên giường, lượng máu đã ở mức thấp nhất, nhìn Bạch Chiêm lắc đầu, “Không kịp, làm sao bây giờ.”

“Không thể ngừng?”

“Ngừng rồi sẽ không thể biết trước hậu quả.” Cổ họng Trang Thư Tình khô đáng, nuốt mấy ngụm nước miếng nói: “Độc này rất tà tình, càng về

sau càng phát tán rất lợi hại.”

“Dùng của ta.” Chu Tri Tiếu cuộn ống tay áo đưa đến trước mặt nàng.

https://thuviensach.vn

“Hôm qua đã lấy của ngươi rồi, hiện tại không thể tiếp tục lấy.”

“Sẽ chết sao?”

“Trang Thư Tình dừng lại một chút, hiểu ý, giống như nhìn một tiểu hài tử dũng cảm vỗ vỗ mặt hắn, “Hài tử ngoan, chỉ suy yếu một đoạn thời gian, bồi bổ lại là có thể.”

Chu Tri Tiếu đỏ mặt, chuyển đầu đi, vừa chuyển đầu lại nhìn thấy tầm mắt nhu hòa của phụ hoàng, lại chuyển đầu về.

Phản ứng đơn thuần như vậy, vào thời điểm này lại khiến người cảm thấy ấm lòng.

Hộp giải phẫu bị Thanh Dương tử cầm đi, Trang Thư Tình mở hộp của hắn ra, không chút ngoài ý muốn phát hiện một nửa hộp đều chứa đầu dụng cụ giải phẫu, công cụ lấy máu không chỉ một bộ.

Thì ra hộp thuốc của hắn lớn như vậy cũng rất tiện dụng!

Trang Thư Tình lúc này cảm thấy thật may mắn, may mắn có một Thanh Dương Tử yêu y thành si, nếu không có hắn, chỉ bằng nàng, có lòng như không có dụng cụ cũng chỉ có thể bó tay.

Biết Chi Tri Sâm đã đi lấy máu, Trang Thư Tình chỉ lấy khoảng 200ml,số lượng như vậy cũng đủ để chống đỡ đến khi hắn trở lại.

Sau khi Chu Tri Tiếu đã chuẩn bị xong tâm lý, Trang Thư Tình bắt đầu rút máu, sau đó lại nhanh chóng chuyển hướng về phía giường, mọi người đều bận rộn làm việc của mình.

“Mắt ta có chút hoa, Chỉ Cố, chàng cầm máu này đối chiếu với máu trước xem có gì khác nhau hay không.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm cầm ống máu, mang ra chỗ sáng quan sát một chút,

“Khác biết không lớn, nhưng quả thật đã nhạt hơn.”

Trang Thư Tình cười khổ, đặt mông ngồi trên giương rồng, “Cho nên mới nói độc này vô cùng bá đạo, một khi dừng lại, máu sẽ hoàn toàn bị

chuyển hóa, ta cũng không dám tưởng tượng hậu quả.”

Chu Tề đúng lúc này trở về, người của thái y viện đều được tuyển rất chặt chẽ, trước khi cho người vào đã sớm cánh cáo không được truyền ra một tiếng.

Thấy được vết máu ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua liền chuyền tầm mắt, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Trang đại phu hắn sửng sờ một chút.

“Chu ngự y, người đến rồi?”

“Vâng? Đúng vậy, mọi người đều đến.”

“Các ngươi chờ một lát, vừa rồi có chút ngoài ý muốn… Tam Tử, mau, bình máu.” Nói được một nửa, Trang Thư Tình liền nhìn thấy Tam Tử

vội vàng chạy đến cầm lấy bình máu, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều.

Tam Tử lau mồ hôi giải thích, “Có chút vấn đề, rất nhiều người không có nhóm máu phù hợp, Thanh Dương tử sợ chỗ này của ngài không thể tiếp tục chờ, gấp đến độ kéo đám người vừa mới rút máu lại rút một lần mang đến.”

“Ta cũng làm vậy, lục hoàng tử hôm qua mới bị ta rút máu, vừa rồi lại rút một lần.” Trang Thư Tình cười khổ, phương diện này nàng thật không có tư cách trách cứ Thanh Dương Tử cái gì.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 165: Kế Vị Đi!

Nguy cơ giải trừ, Trang Thư Tình mới ra hiệu cho Chu Tề mang ngự y tiến vào.

Người đến đều là những gương mặt quen thuộc.

Viện sử Vinh Chính, Tả hữu viện phán, sau đó cũng có vài vị nàng từng cùng hợp tác ở Nam Đài phủ.

Chu Tề coi như có tâm, Trang Thư Tình dựa nhờ Chỉ Cố đứng lên,

“Những chuyện trước không nói, các ngươi mau tới bắt mạch cho hoàng thượng.”

Mắt Vinh Chính dán lên mấy cái chai trong phòng không dứt ra, nghe thấy lời này liền buông mắt tiến lên phía trước.

Trên đường đến Chu Tề đã nói sơ qua cho bọn họ tình huống đại khái, đổi máu, đem máu từ cơ thể người này truyền vào cơ thể người khác, vòng đi vòng lại cho đến khi máu đổi mới hoàn toàn, cách này thế nhưng có thể

làm được.

“Viện sử.” Chu Tề thấp giọng nhắc nhở một câu, Vinh Chính mới thu thần đi xem mạch, không vội, nghe Chu Tề nói Trang đại phu không phải người hẹp hòi, nói không chừng sau này có thể hỏi kĩ một hai.

Ngự y luân phiên tiến vào xem mạch, Vinh Chính trước lui ra bên người trang Thư Tình, mày nhíu lại, “Trang đại phu, mạch tượng lúc này sao lại kỳ quái như vậy, hoàng thượng rõ ràng rất suy yếu, nhưng mạch https://thuviensach.vn

tượng lại rất hữu lực, không nên là trạng thái hoàng thượng nên có lúc này.”

Trang Thư Tình uống một ngụm trà, “Chờ mọi người xem mạch mạch xong ta sẽ giải thích.”

Vinh Chính thấy nàng mệt mỏi đến hai mắt đều đã đỏ bừng, thức thời lui ra phía sau một bước, cúi đầu chờ.

Đám người xem mạch xong, Trang Thư Tình phái Chu Tề đến bên giường trông chừng, đem tình huống của hoàng thượng nhất nhất nói ra,

“Độc này chính là cổ quái như vậy, từ lúc sáng đến bây giờ vẫn một mực thay máu, theo lý mà nói đã phải đổi hết toàn bộ, nhưng độc vẫn còn dư lại, chỉ có thể tiếp tục đổi, ta nghĩ có thể thương lượng với mọi người một chút về cách giải độc, như vậy kéo dài nữa thân thể hoàng thượng sẽ bị tổn hại rất lớn.”

“Đây là trách nhiệm của ta.” Vinh Chính nâng mắt hỏi, “Trang tiểu thư

sao có thể xác định được máu trong cơ thể hoàng thượng đã đổi hết?”

“A?” Trang Thư Tình hơi ngừng một chút, lập tức hiểu được hắn đang thắc mắc chuyện gì, rất sảng khoái giải thích cho hắn, “Khi tình trạng cơ

thể ở mức bình thường, thể trọng máu trong cơ thể của một người được ước tính là 8/100, đánh giá chút thể trọng của hoàng thượng là có thể đoán được.”

Vình Chinh không có tiếp tục truy vấn sao nàng lại biết được rõ ràng như vậy. Khom người cúi chào, sao đó liền đi cân nhắc phương thước.

“Chiêm Nhi…”

Sắc trời tối dần, hoàng đế rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Vinh Chính bước lên phía trước bắt mạch, mạch tường yếu đi, nhưng so với lúc trước đã dần ổn định.

https://thuviensach.vn

“Trang đại phu, hoàng thượng đã tốt lên rất nhiều.”

Nhìn nhìn bình máu cơ hồ sắp hết, Trang Thư Tình nhìn về phía Chỉ

Cố, “Cho người đi gọi Thanh Dương Tử trở về, máu vẫn có thể chống đỡ

được một hồi nhưng độc phải nhờ kết luận của hắn.”

Rút kinh nghiệm từ vị cung phi trước, lúc này Trần Nguyên cho hai người trông chừng ở cửa, bằng không bên người Bạch Chiêm không có ai hắn cũng không yên tâm đi lấy máu.

Vừa phân phó người, Trang Thư Tình lại đưa cho hắn một lượng máu.

Bạch Chiêm hiểu ý, nương ánh sáng bên ngoài cẩn thận phân biết,

“Chất nhũ màu trắng đã rất ít.”

“Vậy là tốt rồi, hôm nay nhất định phải loại bỏ hoàn toàn độc tố, hoàng thượng có thể nói chuyện chứng minh rằng độc tố đã yếu đi rất nhiều, không đủ để ảnh hướng đến ngài…” Trang Thư Tình lập tức im lặng nhìn về phía giường, hành động của nàng khiến người khác cũng phản ứng kịp.

Vinh Chính nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội, “Hoàng thượng thứ

tội!”

Trong phòng, bao gồm toàn gia Chu Tri Sâm đều quỳ xuống.

Có phải nàng cũng nên quỳ hay không? Trang Thư Tình có chút luống cuống nhìn về phía Chỉ Cố.

Bạch Chiêm tiến lên, đạp vào ghế con bên giường đỡ nàng ngồi xuống, nửa điểm cũng không muốn để nàng chịu ủy khuất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người trên giường. Chỉ qua thời gian hai ngày, hắn thoạt nhìn như già đi mười tuổi, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, tóc cũng bạc đi nhiều.

https://thuviensach.vn

“Nếu ngài mang dạng này đi gặp nương ta, nàng chắc chắn sẽ không nhận ra.”

Tâm tình phúc tạp của hoàn đế bỗng dưng đến tan thành mấy khói, nhất thời không biết nói gì mới tốt, dứt khoát không nhìn hắn.

“Đều đứng lên đi, hoàng hậu, ngồi bên người trẫm.”

Hoàng hậu đỏ bừng hốc mắt nhưng không hề có chút thất thố, chỉ

vững vàng ngồi ở mép giường, bảo vệ uy nghiêm của hoàng hậu.

Hoàng thượng nhìn về phía Trang Thư Tình, ngữ khí nhu hòa trước nay chưa từng có, “Vất vả ngươi.”

“Ta là đại phu, cho dù ngài không là hoàng thượng, ta cũng sẽ cứu.”

Hoàng thượng nhìn nàng cười cười, lại nhìn lão tam và lão út, không nói lời nào, nhưng trong mắt lại hiền hòa.

Nhất nhất nhìn mỗi một người trong phòng, đều là những gương mặt quen thuộc, nhìn lại lòng hắn tràn đầy cảm khái.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bạch Chiêm, không cần hỏi cũng biết, cục diện muốn ổn định, nhất định phải cần hắn.

“Chiêm Nhi, kế vị đi.”

Bạch Chiêm căn bản không để ý đến hắn, cúi đầu hỏi Hữu Phong,

“Phụ thân bị thương đến đầu sao?”

Trang Thư Tình biết tình huống lúc này của Bạch chiêm, đừng nói là kế bị, sợ là còn có một cái phiến toái lớn hơn, nhưng trước mắt hoàng thượng, tình huống lúc này không phải ai quản cũng được, mà Đại Chu, không thể ngay cả một người đi quản cũng không có.

https://thuviensach.vn

Đau đầu suy nghĩ, Trang Thư Tình nhìn về phía hoàng thượng: “Chỉ

Cố tạm thời sẽ không mặc kệ chuyện này.”

Thấy thái độ của hai người bọn họ chỉ dừng lại ờ hai chữ tạm thời, hoàng thượng không hài lòng cho lắm, đang định hỏi lại, khóe mắt lại nhìn thấy Ôn Đức lắc đầu với hắn, hắn liền dừng lại, đem lời nuốt xuống.

Thanh Dương Tử rất nhanh liền tiến vào, Trang Thư Tình nhanh chóng đem tình huống trước mắt nói cho hắn, Thanh Dương Tử không nói hai lời liền tiến lên rút máu, sau đó bỏ toàn vào trong nước chanh đựng trong chén trà, tinh tế xem xét một hồi,ngẩng đầu lên,ánh mắt hắn sáng quắc, “Không nhiều, nhưng càng gần đến cuối độc sẽ càng phát tán nhanh, phải cẩn thận chút.”

Hai mươi bình máu bị vỡ một bình, còn dư lại cũng đủ dùng, Thanh Dương Tử cũng không vội đi lấy máu lưu lại tham khảo phương thuốc cùng một đám ngự y, bỏ thêm hai loại dược vào thang thuốc, một đám người bụng đói kêu vang kéo nhau đi ăn cơm chiều.

Đèn trong cung đều đốt sáng, hành lang và trên đường đã có cung nữ

và nội thị đi lại, nếu không phải trong không khí còn ngửi thấy mùi máu tươi thì Trang Thư Tình kém chút đã cho rằng nơi này vẫn luôn yên ổn như

trước.

“Buổi tối trời lạnh, sao lại đi ra.” Bạch Chiêm đem áo choàng đưa cho nàng, là chiếc áo lúc trước nàng khoác.

“Đi ra ngoài hít thở chút không khí.” Lúc trước thần kinh buộc chặt, nhất thời buông lỏng xuống, nếu không ra hóng gió nàng nghỉ là sẽ mở mắt không được mất.

Dựa vào cái ôm ấm áp phía sau, Trang Thư Tình nhìn về phía hư

không, “Chỉ Cố, chàng… có tính toán gì không?”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm ôm chặt lấy nàng, không có dấu giếm, “Chuyên nơi này xong ta tính đi Tây Vực một chuyến, nàng đi cùng ta.”

Đề nghị này đúng là khiến nàng động tâm, nếu nàng có thể ít cố kị

một chút, gật đầu một cái là được rồi, nhưng chuyện gì nàng cũng có thể

không để ý, duy chỉ có sức khỏe của Chỉ Cố là điều nàng không thể không chú ý.

Thở dài, Trang Thư Tình khoát tay lên người hắn, “Ta cũng muốn đi, nhưng lần này không được, Tây Vức quá xa, ta không có khả năng tự bảo vệ mình, mang theo ta sẽ liên lụy đến chàng, sau này đi. Thân thể của chàng tốt lên thì chuyện gì cũng có thể thương lượng.”

Bạch Chiêm hận không thể thời thời khắc khắc đem người nhét dưới mí mắt của hắn, chỉ là lúc này hắn biết bản thân không thể tùy hứng được, tình huống của hắn hiện tại không thể ra tay, bằng không sợ là hậu quả hắn không thể chịu đựng nổi, nhưng một khi đi ra ngoài thì sẽ có rất nhiều thứ

hắn không thể biết được, hắn căn bản không thể đem Hữu Phong giao cho người khác.

Ôm chặt người hơn, đáy lòng Bạch Chiêm có chút không cam.

Trang Thư Tình vén tóc của hắn lên, màu trắng đã chiếm hơn phần nữa.

“Ngày mai liền đi.”

Bạch Chiêm lắc đầu, “Phải hai ngày, có một số người vẫn không thành thật, nàng ở chỗ này chờ ta, ta không thể để bọn họ có cơ hội nhằm vào nàng.

“Nhưng mà…

“Tin ta, ta sẽ không để mình có chuyện.”

https://thuviensach.vn

“Được rồi, tin chàng, không tin chàng thì còn có thể tin ai.” Trang Thư

Tình vuốt vuốt mặt hắn, cảm giác được nam nhân đang cọ cọ lòng bàn tay nàng, nàng chỉ càm thấy xót xa đến không được.

Vì sao nàng vốn tưởng cuộc sống của mình đã có thể thuận lợi lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?

Nếu Chỉ Cố đi Tây Vực nhưng vẫn không thể giải quyết thì nàng phải làm thế nào đây?

Nếu khoảng thời gian Chỉ Cố không ở kinh đô lại xảy ra biến cố thì phải làm sao đây?

”Không phải sợ.”

Sao nàng có thể không sợ, Trang Thư Tình cười khổ, ngầng đầu nhìn về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, lại nhìn kĩ, sẽ phát hiện có rất nhiều đốm đang phát sáng.

“Công tử.” Ôn Đức ho nhẹ một tiếng, không thể không quấy rầy thế

giới hai người bọn họ.

“Chuyện gì?”

Ôn Đức đem vật trong tay đưa lên, Bạch Chiêm cũng không tiếp, nhìn tay hắn một cái liền thu hồi tầm mắt, không hề gợn sóng nói: “Có rất nhiều người muốn là quan.”

“Vâng, lão nô biết phải làm gì.” Ôn Đức khom người lại nói: “Lão nô muốn mượn người của công tử một chút.”

“Không cần bọn họ, tìm Vệ Hàm.”

“...Vâng.” Ôn Đức cảm thấy đáng tiếc công tử nhà hắn quá mức thông mình, nhưng công tử lại không hề cho hoàng thượng môt chút cơ hội.

https://thuviensach.vn

Một đêm, kinh đô mất bảy vị quan, hai võ tướng, năm văn thần.

Biết Bạch Chiêm sẽ không chùn tay trong chuyện này, những quan nhân khác nhất thời đều trở nên thành thật, Bạch công tử không phải hoàng thượng, giờ khắc này bọn họ đã nhận thức rõ ràng.

Đêm nay Trang thư Tình vẫn không có lên giường ngủ, nghiên cứu với Thanh Dương Tử một lượt sau liền dựa vào lòng Bạch Chiêm thiếp đi.

Rạng sáng, giờ sửu đã qua nữa, Nghi Thiên điện đứng đầy người.

Trang Thư Tình vận dụng mọi thức hết mức có thể nhất, một tay chỉnh nước muối, một tay bắt mạch, chỉ chờ có gì xảy ra liền lập tức truyền máu.

Thanh Dương Tử bên kia cách một khác lại lấy một giọt máu, đặt lên mũi ngửi, quan sát kĩ càng, mọi người, bao gồm cả hoàng thượng cũng gắt gao nhìn chằm chằm hai người.

Chu Tri Sâm nhịn không được hỏi, “Như thế nào? Độc có giải được không?”

Hai người cũng không thèm để ý đến hắn.

Hắn còn muốn hỏi, hoàng hậu kéo hắn một chút hắn mới miễn cưỡng nhịn xuống.

Một hồi lâu, Thanh Dương Tử mới thở ra một ngụm trọc khí, “Máu đã sạch.”

Hoàng hậu tiến lên một bước hỏi, “Thật sao? Sẽ không cần truyền nữa?”

“Tạm thời là như thế, nhưng mà các người cũng đừng sớm vui mừng, chỉ máu bên trong sạch, mạng được cứu về mà thôi, muốn xuống giường, https://thuviensach.vn

qua nửa năm mới có thể, càng đừng nói muốn lập tức khôi phục như ban đầu, qua một năm có thể khôi phục đến tám phần đã rất tốt.”

So với chết, đây đã là kết quả tốt nhất, nhưng người đều nghĩ theo hướng tốt, Ôn Đức vội vàng nói: “Trong cung có dược liệu tốt nhất, có thái y viện, còn có Trang đại phu và Thanh đạo trưởng tương trợ, cũng phải nữa năm mới có thể xuống giường, một năm mới có thể khôi phục được tám phần?”

“Ừ.” Thanh Dương tử đã vô cùng buồn ngủ, ném một câu liền đi tìm giường.

Trang Thư tình nói tiếp, “Dưỡng tốt một chút, hoàng thượng lúc này phải tỉ mỉ chăm sóc.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 166: Chuyện Tiếp Theo

Cho dù có như thế nào, thì thời điểm khó khăn nhất cũng đã qua, cuối cùng mọi người có thể ngủ một giấc an ổn.

Những người nên đi cũng cáo lui ra ngoài, Trang Thư Tình cũng không thèm để ý, dựa vào người Bạch Chiêm ngủ đến thiên hôn địa ám.

“Nghỉ ngơi ở đây luôn đi, Ôn Đức, ngươi tìm một bộ quần áo mới cho nàng.” Dừng một chút, hoàng đế lại nói: “Chiêm Nhi, Đại Chu không thể

không có con, con biết điều đó.”

“Nếu còn sống trở về, chuyện này lại bàn tiếp.”

Hoàng đế nâng nữa người lên, “Có ý gì?”

Bạch Chiêm ôm lấy người trong lòng rời đi.

Hoàng đế vấn muốn truy vấn cẩn thận chuyện này, Ôn Đức giành nói:

“Hoàng thượng chuyện này lão nô có biết.”

Hoàng hậu đỡ tay ma ma, ôn nhu nói: “Hoàng thượng, nô tì về đổi xiêm y trước.”

“Cũng tốt, nàng cũng mệt mỏi, trở về rồi thì nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng đi quá nhiều.”

“Vâng.”

https://thuviensach.vn

Căn phòng vừa rồi chật ních người, bây giờ cũng chỉ còn lại chủ tớ hai người.

“Nói, sao lại vậy, Chiêm Nhi bị thương?”

“Cũng không phải như thế.” Ôn Đức tiến lại gần một chút, thanh âm đề thấp, “Công tử luyện công xảy ra vấn đề, lão nô nghe được tình trạng đã đến độ rất nguy hiểm, đêm qua lão nô nhìn thấy công tử từ nóc nhà đi xuống, còn phun một ngụm máu, lão nô tìm Thanh đạo trưởng hỏi thăm, hắn không nhiều lời, chỉ nói Bạch gia công pháp có nguồn gốc từ Tây Vực, công tử phải nhanh chóng đi tìm căn nguyên vấn đề, vậy nên công tử mới nói,…”

Quả là như thế! Tim hoàng thượng đập mạnh một cái, một lúc sau mới hỏi, “Trang Thư Tình cũng biết?”

“Vâng.”

Hai người này quả là rất tín nhiệm lẫn nhau. Thân thể hoàng đế có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi mới hỏi lại. “Trẫm đã mê man bao lâu?”

“Hôm nay là buổi tối ngày thứ hai.”

“Chút thời gian như vậy sao Chiêm Nhi có thể lập tức tới kịp?”

“Hồi hoàng tượng, theo tin tức lão nô biết được, Trang tiểu thư trước là bị người bắt cóc, lão nô đoán là người của ngũ hoàng tử phái tới, vì muốn rời đi lực chút ý của công tử, công tử đoán được chỉ có người ở kinh đô mới có lá gan động đến người của hắn nên cơ bản không cần đi tìm, trực tiếp chạy đến kinh đô đòi người, kết quả liền đụng phải tình huống hiện tại.

Trang tiểu thư nhờ có mãnh thú cứu trợ nên trốn thoát, đến trễ nửa ngày so với công tử.”

https://thuviensach.vn

“Đúng rồi, lão nô quên mất, Trang tiểu thư dẫn theo mấy trăm con mãnh thú đến kinh đô, hẳn là khi đó nàng biết thân thể công tử xảy ra vấn đề, sợ hắn ở kinh đô xảy ra chuyện gì nên mới gấp rút như vậy, may mà có bầy mãnh thú này mới có thể đối trọi được với đội quân của ngũ hoàng tử

và Chử gia, tiến vào hoàng cung cứu ngài. Sau lại có mấy vị hoàng tử liên hợp động thủ, cũng may có dã thú bảo hộ hoàng cung, sau đó được Trang tiểu thư dẫn đi tham chiến, người của công tử rất lợi hại, đám người kia tổn thất nặng nề.”

Ý trong lời nói hoàng đế nghe được rất rõ ràng, nhưng về tình về lý, trong khoảng thời gian hắn hôn mê, nếu không có hai người bọn họ, cục diện này chỉ dựa vào Ôn Đức chắc chắn sẽ không thể nào đứng vũng.

Sau chuyện này, Trang Thư Tình cũng ngồi vững cái ghế phù thủy này, ngẫm lại hắn cũng cảm thấy may mắn bản thân không phải là một vị

quân chủ không dung được bất cứ mầm mống nào có thể lay chuyển đến ngôi vị hoàng đế, lời đồn vừa ra liền cho người đi lấy mạng nàng, nếu thật làm như vậy, cơn sóng dữ này, không người nào có thể ngăn được.

Quả thật, mỗi cử chỉ hành động, đều do thiên định.

“Lão nô còn quên mất một chuyện, người cứu ngài trước tiên là Lục hoàng tử, lúc đó lão nô tuy rằng cảm thấy không thích hợp nhưng họ phòng lão nô rất gắt, lão nô sợ đã thảo kinh xà, không dám vọng động, không biết tại sao lục hoàng tử lại có được manh mối nên đã tìm mọi cách cứu ngài ra, nghe Thanh Dương Tử nói, nếu ngài ngửi hết lưu hương kia, Sợ là sẽ mãi mãi không tỉnh.”

“Lục Nhi a…” Nhi tử cơ thể không trọn vẹn kia của hắn đều thu mình nhiều năm, hắn nhiều năm qua cũng rất ít để ý tới, nghĩ đến bản thân cũng là nhi tử này cứu ra, hắn tất nhiên không thể đối xử lãnh đạm với con trai, nhưng bộ dáng kia, cho dù cho Lục Nhi quyền lực cũng không thể, triều thần sẽ không thể chấp nhận một vị hoàng đế có thiếu khuyết.

https://thuviensach.vn

“hoàng thượng, Trang tiểu thư đã xem qua tay cho Lục hoàng tử, nói là có thể loại bỏ ngón tay dư thừa đi.”

Hoàng thượng liền vui vẻ, “Thật sao?”

“Vâng, lão nô không dám lựa gạt hoàng thượng.”

“Tốt, tốt, tốt.” Liên tục nói ra ba chữ tốt, ý cười trên mặt hoàng đế

càng lúc càng dày, “Trang Thư Tình này chính là phúc tinh của trẩm…

Không, không chỉ là của trẫm, mà còn là của toàn bộ hoàng thất.”

Ôn Đức cũng cười theo, thành tâm thành ý nói: “Lão nô cũng cảm thấy Trang tiểu thư là một người vô cùng nhân hậu.”

Hai người cao hứng một hồi, không thể tranh khỏi đồng thời nghĩ đến chuyện bọn họ vẫn một mực tránh đi.”

“Không giống như ngài nghĩ, công tử ngày từ đầu đều lưu tình với bọn họ, Lương quý phi và ngũ hoàng tử bây giờ vẫn chỉ bị giam giữ, đại hoàng tử, nhị hoàng tữ và tứ hoàng tủ đã bị công tử cảnh cáo từ sớm, nhưng bọn họ vẫn cố tình động thủ khiến công tử chỉ có thể ra tay ngoan độc, ba vị

hoàng tử lúc đó căn bản không nghĩ tới công tử sẽ dám giết bọn họ, bọn họ

cho rằng cho dù chuyện bại cũng sẽ không sao, nhiều nhất cũng chỉ bị ngài phải bế môn trong phủ mà thôi, nhưng công tử không thể tiếp tục nhân nhượng bọn họ lần nữa.”

Dừng một chút, Ôn Đức nhìn vẻ mặt có chút sững sờ của hoàng thượng, lại nói: “Lão nô đã tự mình đi xem, tòa nhà kia cực kì phô trương, dát bằng vàng nguyên, bố trí hết sức xa hoa, nghe thủ hạ của công tử là Hướng Tả nói, tòa nhà kia chắc chắn còn có mật thất, chỉ là lúc đó không có thời gian để ý những chuyện này nên lão nô cũng không đi tra kĩ càng.”

Chuyện như vậy hắn có thể làm được đến đây cũng là đã cố sức, hoàng đế nghĩ, nguyên tưởng rằng lão ngũ hại hắn mất nửa cái mạng đã bị

https://thuviensach.vn

Chiêm nhi sử lí, nhưng không ngờ người đi trước lãi là ba người kia.

Giống như bọn họ đoán, nếu để hắn xử trí, sẽ không chỉ đơn giản là bế

môn, nhưng cũng tuyệt đối không quyết đoán ra tay lưu loát được như

Chiêm Nhi, ‘vương tử phạm tội, trị như thứ dân’ lời này, cho tới bây giờ

vẫn chưa hề tồn tại, hắn không thể nhẫn tâm như Chiêm Nhi.

Cũng tốt, như vậy… cũng tốt.

Chết thì chết đi, còn dư lại… cũng nên mau chóng xữ lý.

Coi như trừ bỏ khối u ác tính.

Chỉ là nghĩ tới bảy đứa con trai hắn vừa ngủ dậy đã mất bốn, tính cả

một sinh mạng đã chết yểu là năm, trong lòng hắn liền không hiểu có chút kinh hoàng.

“A Đức, ngươi đi gọi Tam hoàng tử đến một chuyến.”

“Hoàng thượng, bây giờ đã không còn sớm, tam điện hạ vẫn còn trong cung, trời sáng nhất định có thể thấy…”

“Không giải quyết xong chuyện trong lòng, trẫm không ngủ được, đi thôi.”

Chu Tri Sâm tới rất nhanh,ánh mắt ảm đạm, quần áo nhăn, giống như

chưa có thoát y, mặc một bộ như vậy trực tiếp ngủ.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

Nếu người hắn gọi là Chiêm Nhi, chỉ sợ nhận lại sẽ là một ánh mắt lạnh, chứ không phải một cái hành lễ, mấy năm nay, Chiêm Nhi chưa bao giờ hành lễ đứng đắn với hắn.

“Đứng lên, ngồi ở đây.”

https://thuviensach.vn

Hoàng thượng chỉ mép giường, Chu Tri Sâm nháy mắt thanh tỉnh, trong lòng bắt đầu bồn chồn, không biết phụ hoàng muốn nói gì với hắn.

“Sâm Nhi, phụ hoàng muốn truyền ngôi hoàng đế cho Chiêm Nhi, con có cam không?”

Chu Tri Sâm không phải là kẻ ngu dốt, chuyện này hắn cũng không dối, nói lời thật, “Trong lòng nhi thần lúc mới đầu cũng có chút không cam, nhưng sau này lại cảm thấy trong đám hoàng tử, hắn so với bất kỳ ai đều thích hợp, nhi thần cảm thấy vấn đề lớn nhất không phải là nhi thần nghĩ

thế nào, mà là làm thế nào để khiến hắn gật đầu, người khác ai cũng muốn trèo lên ngôi vị hoàng đế, nhưng Bạch Chiêm, hắn căn bản là trướng mắt.”

Hoàng đế cười khổ, “Con có thể nghĩ thoáng là tốt rồi, Sâm Nhi, không phải là con không tốt, mà là Bạch Chiêm thích hợp với ngôi vị kia, con, càng hợp làm một vị tướng quân anh dũng, chỉ có Chiêm Nhi mới có thể xé bỏ vách tường vô hình mà thế gia đại tộc dựng nên, đề bạt người chân chính có bản lĩnh, phụ hoàng không phải không biết tình huống của Đại Chu, chỉ là không dám động thủ, càng không dám động vào, một bước không tốt, Đại Chu liền xong, phụ hoàng không dám cược, măc kệ trong huynh đệ các con người nào làm hoàng thượng, cũng chỉ có thể kéo dài được cục diện như vậy, bị quản chế khắp nơi, trơ mắt nhìn tình huống càng ngày càng trở nên hỏng bét mà chỉ có thể bất lực không làm được gì, Đại Chu, đã tràn ngập nguy cơ.”

Lời nói sâu sắc như vậy khiến Chu Tri Sâm nghe mà lưng ứớt mồ hôi, có chút lời, là chuyện hắn không thể nghe, trừ phi, hắn là người cuối cùng ngồi trên vị trí kia.

Nhưng mà lời của phụ hoàng hắn phải tiếp, “Phụ hoàng, có lẽ ngài còn chưa biết, đã có bảy vị quan viên bị cắt chức, Bạch Chiêm hắn nói ‘Thà giết lầm, chứ không bỏ sót’ lời này, đã truyền khắp kinh đô,, lúc trước không ít người nhìn hắn không vừa mắt, lời này vừa ra, không khí kinh đô https://thuviensach.vn

lập tức nóng lên, khiến cho chuyện tạo phản hoàn toàn bị đè cuống, giống như hắn nói vậy, hắn không sợ không có người dùng, chỉ là người kia có nguyện ý vì hắn sở dụng.”

Thà giết lầm còn hơn bỏ xót, lời này nói ra có vẻ ngu ngốc, nhưng mà, nghe lại vô cùng thống khoái.

Ngồi trên ngôi vị hoàng đế vài thập niên, hắn vẫn chưa từng thống khoái như vậy.

Chu Tri Sâm đứng dậy quỳ xuống bên giường, vẻ mặt của hắn chưa bao giờ nghiêm cẩn như vậy, “Phụ hoàng, lúc trước nhi tử quả thật có để ý đến vị trí kia, nhưng nhi tử cũng biết một câu nói, thượng vị giả, người người tin phục, lời này chính là để nói Bạch Chiêm, nhi tử, tin phục.”

“Đứng lên đi, phụ hoàng tin con.” Hoàng đế vỗ vỗ vai hắn, “Không còn sớm, con dâu của trẫm sợ là cũng lo lắng, trở về đi.”

“Vâng, nhi thần cáo lui.”

Lão tam nói đã không còn để tâm tới ngôi vị hoàn đế là thật, hoàng thượng xác định xong điểm này tâm cũng liền để xuống, chỉ là Chiêm Nhi…

Chiêm nhi nói nếu có thể trở về thì mới bàn tiếp, trong khoảng thời gian này làm sao bây giờ?

Hắn tinh lực không tốt, lão tam mặc dù có chút năng lực nhưng cũng không thể giám quốc, quyền lực một khi dính tay, tất nhiên không thể dễ

dàng buông ra, Lục Nhi… tâm rất mềm, bản thân hắn lại tuổi nhỏ, căn bản là không thể lo lắng chu toàn, làm sao bây giờ?

Nghĩ nghĩ, hoàng thượng liền ngủ, trong lúc mơ màng, trong đầu hiện lên khuôn mặt kia của Trang Thư Tình.

https://thuviensach.vn

Ngày kế tỉnh lại nhìn thấy nàng, trong lòng hắn liền nhớ lại tối hôm qua trước khi đi ngủ hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì, nhưng càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu, chưa nói đến nàng và Chiêm Nhi vẫn chưa thành thân, nhiều nhất hiện tại chỉ là người khác họ, càng chủ yếu là, nàng là nữ nhân.

Tuy rằng nữ nhân này quả thực có chút bản lĩnh.

Trang Thư Tình căn bản không nghĩ tới có người đang tính toán mình, đi ra ngoài rút máu với Thanh Dương Tử, một lát sau liền tiến vào xem xét,

“Tin tức tốt, độc không tái phát.”

Thanh Dương tử hỏi Vinh Chính phương thước ngày hôm qua, sạn lại hai vị thuốc, lại bỏ thêm hai vị, những thứ khác cũng hơi sửa lại chút liều lượng, “Theo như cái này đi bốc.”

Biết hắn là đệ tử duy nhất của Hữu Vọng chân nhân, ở phương diện này, không người nào dám xen vào, huống chi hắn thật sự có bản lĩnh.

Vinh Chính nhìn phương thuốc đã hoàn toàn thay đổi, tinh tế quan sát một chút, hai mắt liền sáng rực lên, diệu, tuyệt diệu! Thết nhưng lại có thể

phối được như vậy! Không hổ là đệ tử truyền nhân của Hữu Vọng chân nhân!

“Chiêm Nhi đâu?”

Trang Thư Tình đến từ sớm thêm nước muối cho hoàng thượng, thuận miệng trả lời: “Các đại thần đến, hắn đi gặp.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 167: Có Rất Nhiều Người Nguyện Ra Sức Vì Hắn Văn thần võ tướng tách ra làm hai, người người đều so với hôm qua an phận hơn rất nhiều, thái độ cũng rất thành thật.

Có người đi trước là gương, không cần nói gì bọn họ cũng biết Bạch công tử thật sự dám ra tay, hơn nữa con không chút do dự đưa chân đá cái mũ quan của bọn họ xuống.

Nếu là hoàng tử khác, bọn họ còn có thể liên hợp lại ức chế, nhưng đối mặt với Bạch công tử, bọn họ quả thực không dám, bởi vì bọn họ còn không nắm chắc.

Lăn lộn trong quan trường nhiều năm ai mà chả thành tinh, trong tình huống ngay cả nửa điểm nắm chắc cũng không có bọn họ tuyệt sẽ không mạo hiểm rồi phải cởi xuống mũ quan.

Bộ hộ thương thư Lâm Tri đã ở vị trí này mười năm, tóc hoa râm, mặt lúc nào cũng âm trầm như ai nợ hắn, nhất là khi lấy ra một số tiền lớn từ

hắn, nhưng nhờ có một người như vậy, mới có thể giúp hoàng đế quản được cái ngân khố kia, khiến Đại Chu miễn cưỡng đứng trong thời đại thịnh thế.

Lúc này, tất cả mọi người không dám lên tiếng, hắn lại không chút nào cố kị, bước ra khỏi hàng nói: “Thần không quản tốt người, hai người của bộ

hộ bị bãi chức, lại trong lúc thời điểm cần dùng người, mong công tử cho thần hai người.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm nhớ rõ trong bảy người bị bãi chức, quan lớn nhất chính là Hộ bộ tả hữu thị lang, “Không kéo cấp dưới lên được?”

“Tư lịch không đủ, năng lực làm việc còn phải mài hai năm.”

“Ôn Đức, đem phần danh sách kia cho hắn.”

Ôn Đức khom người, đưa một phần sổ con đến trước mặt Lâm Tri.

Lâm Tri tiếp nhận, mở ra nhìn, bên trong tất cả đều là tên người, phía sau tên cùng viết kỹ càng người này xuất thân ở đâu, quen thuộc cái gì, có tính xấu nào, thích hợp với chức vị gì.

Nếu tất cả tư liệu này đều là thật…

“Có người nào hợp ý Bộ hộ đại nhân?”

Lâm Tri hoàn hồn, áp chế nghi vấn muốn hỏi, quyển sổ này là ai làm, không chút do dự nói: “Có, xin cho lão thần chọn lọc.”

Bạch Chiêm lại nhìn về phía những người khác, “Ta đã sớm nói, Đại Chu không lo không có người dùng. Nếu ai không cần cái mũ quan trên đầu kia, chỉ cần đến Phụng Dương điện báo với Ôn đức một tiếng, Ôn Đức.”

“Có lão nô.”

“Năm người còn thiếu. Ngươi cứ lấy từ đó bổ khuyết qua.”

“Vâng, công tử.” Cung tiễn công tử rồi đi, Ôn Đức mới đứng thẳng thắt lưng, đừng nhìn công tử giống như mọi chuyện đều không quan tâm, thật ra ánh mặt người vô cùng lơi hại, cho nên, chỉ có Lâm thượng thư mới là người duy nhất có quyền lực chọn người cho mình.

Lâm Tri hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, trên mặt mặc dù không chút biến hóa, nhưng trong mắt lại gợn lên sóng nhỏ, đến gần Ôn Đức nhỏ

https://thuviensach.vn

giọng hỏi, “Ôn công công, quyển sổ này là ai làm? Tư liệu bên trong toàn bộ là thật?”

Ôn Đức cũng không gạt hắn thanh âm thậm chí có chút lớn, để mọi người chung quanh đều có thể nghe được, “Hồi thượng thư đại nhân, là Trang tiểu thư kiến nghị, công tử phân phó thủ hạ của ngài cùng ẩn vệ đi làm, tuyệt đối là thật.”

Trang tiểu thư là người phương nào bọn họ đều biết, ai có thể đoán được một cô nương gia nhưng trên phương diện này lại có quyền lợi nói chuyện, có thể thấy được, Bạch công tử đối với nàng một mảnh cuồng dại không chỉ là đồn đãi.

“Lão phu cảm thấy biện pháp này có thể áp dụng liệt kê sổ sách.”

“Vâng, ý của thượng thư đại nhân lão nô sẽ bẩm báo cho hoàng thượng.”

Lâm Tri nghe được ra ngụ ý, trên mặt rốt cục hiên lên ý mừng,

“Hoàng thượng đã tình? Độc đều đã giải sao?”

“Nhọc thượng thư đại nhân lo lắng, hoàng thượng quả thật đã tỉnh dậy, độc cũng đã giải, nhưng mà Trang tiểu thư nói hoàng thượng không thể lao lực quá sức, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể quản sự, về sau có việc gì cứ bẩm báo cho công tử là được.”

Nói xong lời này, Ôn Đức cũng không có những người khác cơ hội đặt câu hỏi, thi lễ với mọi người xong liền khom người rời đi.

Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, ý của hoàng thượng, chẳng lẽ là…

“Lâm đại nhân, ngài thấy thế nào?”

https://thuviensach.vn

Lâm Tri đem sổ tay vắt chéo sau lưng, Mang theo nhàn nhạt trào phúng quét một vòng, đem sắc mặt mọi người nhìn ở trong mắt. “Ai ngồi được lên vị trí kia, người đó chính là hoàng thượng, cũng là người chúng ta phải trung thành, quản nhiều làm gì, quản hơn nữa các ngươi cũng không thể định đoạt, chuyện gấp, cáo từ.”

Lúc này, Ôn Đức đã trở về hầu hạ bên người hoàng thượng.

Bạch Chiêm vừa trở về liền kéo Trang Thư Tình rời đi dùng điểm tâm sáng, người đến thỉnh an cũng nhanh chóng rời đi, Chu Tri Sâm mang theo toàn ra rời cung, nhưng hoàng hậu lại bị giữ lại.

Trải qua sinh tử hoạn nạn, đế hậu rõ ràng càng thêm thân cận, mọi người đều nhìn ở trong mắt, hoàng hậu không phải loại người khiến người khác chướng mắt, trải qua việc này sau cũng không ai dám lên tiếng.

“Xong nhanh như vậy?” Hoàng đế dựa vào giường chống người nửa ngồi dậy, tinh thần cũng tốt hơn chút.

Ôn Đức xác nhận, cũng trách không được hoàng thượng lại hỏi như

thế, trong dĩ vãng mỗi lần hoàng thượng nghị sự đều mất ít nhất hai canh giờ có đôi khi còn không có được kết quả như vậy, đẩy đến đẩy đi, kéo tới một tháng cũng chưa xong.

Công tử tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh, không cần công tử nói, chỉ cần là người biết quan sát sắc mặt là có thể đoán được rõ ràng.

Hoàng đế cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó, hừ cười một tiếng, mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, “Nên để bọn họ chịu chút giáo huấn, đừng tưởng rằng Chiêm Nhi sẽ nhẹ nhàng như trẫm.”

Ôn Đức từ trong tay áo lấy ra một phần sổ sách đưa đến trước mặt hoàng thượng mở ra cho hắn xem, “Đây là cuốn sổ công tử nghe theo kiến nghị của Trang tiểu thử mà viết ra, lão thần sao lại một bản, Hộ bộ thượng https://thuviensach.vn

thư cũng nói biện pháp này vô cùng tốt, có thể dùng để thống kê nhiều thứ.”

Nhìn ra được là vội vàng sao lại, chữ viết rất ngoáy, hoàng đế chỉ lật xem hai trang liền để xuống, như có đăm chiêu nói, “ “Là Trang Thư Tình đề nghị?”

“Vâng, lúc đó lão nô ở đó, chính tai nghe được.”

“Quả là một cô nương thông minh, lá gan cũng lớn.”

Hoàng hậu lưng chén thuốc đến, cười dịu dàng nói, “Nếu như nàng không lớn gan, nô tì cũng còn ai có thể được hoàng thượng nhắc tới, hoàng thượng, nên uống thuốc.”

Hoàng thượng ngửi thấy mùi thuốc, trong miệng liền thấy đắng, nhưng hắn thật không dám không uống, mệnh chung quy là của mình.

Một hơi uống xong hoàng thượng liền ngậm vào mứt quả hoàng hậu đưa tới, run rẩy nói, “Thanh Dương Tử tên kia sẽ không phải lại tăng lượng hoàng liên lên chứ, sao lại đắng như vậy.”

“Thuốc đáng dã tật.” Nhìn ra hoàng thượng có chuyến muốn nói với Ôn Đức, hoàng hậu đem đĩa mứt quả để vào trong tay hắn, cầm bát lui ra ngoài.

“Trẫm thế nhưng vắng vẻ hoàng hậu nhiều năm.” Hoàng đế tự giễu,

“Để sủng người muốn lấy tính mạng mình.”

“Gặp chuyện mới có thể biết ai tốt ai xấu.” Ôn Đức không dám nhiều lời trong chuyện này, đổi đề tài nói: “Công tử để lão nô từ trong này tuyển ra năm người thay vào chỗ trống kia,lão nô không dám làm chủ, vẫn là mong hoàng thượng định đoạt.”

https://thuviensach.vn

“Hắn tin ngươi mới dám giao việc này cho ngươi, ngươi xem rồi tự

mình tuyển đi, ngươi luôn không không muốn trộn lẫn với triều thần, còn có thể thiên vị ai được, huống chi những người này không thiếu người xuất thân thế gia, dùng bọn họ cụng tốt.”

Ôn Đức sao đám nhận chuyện này, tròng mắt vừa chuyển liền có chú ý, “Lão nô cảm thấy không bằng để Trang tiểu thư tuyển ánh mắt nàng độc đáo, sẽ có thể nhìn được những phương diện người khác không nhìn thấy.”

”Ý kiến hay.” Hoàng đế vốn có tâm muốn nhìn xem vị cô nương này có bao nhiêu bản lĩnh, ý niệm này vẫn luôn đảo qua đầu hắn từ đêm qua, hiện tại nghe được lời này của Ôn Đức dĩ nhiên là muốn để nàng đề nghị, ý niệm này liền càng lúc càng sâu, hắn cảm thấy bản thân lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử.

“Ôn Đức, hiện tại người mau đi tìm nàng, để nàng chọn ra năm người.” Cơ thể hắn bây giờ đúng thật là vô cùng suy yếu, suy nghĩ chút chuyện như vậy mà đã muốn mệt đến hôn mê, nếu Chiêm Nhi rời đi, Đại Chu nên giao cho ai?

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 168: Giám Quốc?

Vận khí của Ôn Đức không tệ, Bạch Chiêm lúc này không ở đây, hắn dứt khoát cũng không khách khí, trực tiếp nói mục đích đến.

Trang Thư Tình có chút trầm tư, “Ôn công công, có phải tìm lầm người rồi không? Việc này ta sao có thể tự ý định đoạt?”

Ôn Đức cẩn thận đáp lời, “Thân thể hoàng thượng ngài cũng biết, vừa rồi chỉ mới suy nghĩ một chút mà mệt đến thiếp đi, ý hoàng thượng là mời ngài giúp đỡ chọn lựa, ngài cũng là người soạn ra,chắc chắn sẽ biết ai là người thích hợp.”

Trang Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, ngay cả muốn chỉ cố kế vị

cũng đã nói ra, coi trọng nàng chắc cũng vì nể mặt Chỉ Cố đi.

Về chuyện này…

Nhìn những con số trên bàn, Trang Thư Tình cảm thấy một người hiện đại, thả vào trong xã hội phong kiến tự tìm tòi lăn lộn chắc cũng có chút tác dụng của hiện đại.

Thấy nàng bắt đầu lật xem, Ôn Đức vội càng đi đến trước mặt nàng,

“Đây là năm chức quan còn thiếu.”

Trang Thư Tình nhìn lướt qua, trong lòng đã có tình toán.

Một mực chờ đến khi Trang Thư Tình tuyển xong năm người Bạch Chiêm vẫn chưa có trở về, Ôn Đức không phải người lắm miệng, nhưng https://thuviensach.vn

vẫn không nhịn được hỏi một câu, “Công tử xuất cung?”

“Ừm, mấy ngày sau sẽ phải đi, nên hôm nay bắt đầu chuẩn bị.” Trang Thư Tình thu liễm tươi cười, nàng không thể đi theo, lúc này không không thể giúp hắn thu thập hành lý, trong lòng sao có thể dễ chịu, nhưng nàng được ở lại trong cung, so với nàng, Thanh Dương Tử đi theo Chỉ Cố mới có thể giúp đỡ được cho chàng ấy, nói theo phương diện của Thanh Dương Tử, cái gì nàng cũng không hiểu, đi thì có tác dụng gì. Nghĩ tới cái này, Trang Thư Tình lại thở dài, đứng lên nói: “Tình thời gian cũng đến lúc phải thay nước, ta và Ôn công cùng qua đi.”

Ôn Đức khom người đứng ở một bên chờ nàng đi trước.

Tư thế này của hắn khiến trong lòng Trang Thư Tình có chút cảm giác bất an, kỳ thực nàng vô cùng không muốn để Chỉ Cố ngồi lên vị trí này, cho dù chàng ấy khỏe mạnh trở về nàng cũng không đồng ý.

Nàng không muốn trở thành hoàng hậu tiếp theo, như vậy rất đáng buồn.

Lúc đổi nước biển hoàng để liền tỉnh lại, ngủ một chút, tinh thần đã khôi phục không ít.

Khó có khi Chiêm Nhi không ở đây, hoàng đế muốn một mình trò chuyện với nàng, thấy nàng bận rộn xong mới mở miệng lưu người lại.

Ôn Đức chuyển một cái ghế đến bên giường, khoảng cách không gần cũng không xa.

“May mắn có ngươi, bằng không mệnh này của trẫm sơ là đã sớm không còn.”

“Không phải công sức của một mình thần nữ, tuy nhiên công của thần, cũng thật không nhỏ” Lần trước gặp mặt ở kinh đô, cảm nhận Trang Thư

https://thuviensach.vn

Tình đối với hoàng đế là một nam nhân cao cao tại thượng, nhưng bởi vì lần này hắn là bệnh nhân nàng cứu về nên cũng không còn cảm giác kính ngưỡng từ xa, nói chuyện cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Trải qua sinh tử, bước khỏi bóng tối băng lãnh, hoàng đế càng nhìn càng thích Thư Tình, nghe thấy nàng nói vậy, ý cười liền tràn ra đầy mặt.

Nhờ Ôn Đức giúp đỡ ngồi dậy, hoàng đế lúc này giống như một lão nhân tuổi già sức yếu, trang thư Tình không thể không cảm thán độc này thực bá đạo, lúc trước nói nuôi một năm là có thể khỏe được tám phần đã là đề cao. Có chút di chứng không thể loại bỏ, ví dụ như hoàng đế có thêm chứng choáng đầu và tinh thần không thể hao tổn quá sức.

Đây là Thanh Dương Tử nói với nàng.

Vì vậy, ngôi vị hoàng đế này, phải thay người.

Nghĩ như vậy, Trang Thư Tình nhịn không được thở dài trong lòng, chỉ cần Chỉ Cố có thể còn sống trờ về, nàng không phải không thể thoái nhượng, nàng sẽ không trở thành một vị hoàng hậu chỉ biết nhẫn nhịn, cũng sẽ không sống ủy khuất cầu toàn.

“Trầm nhìn ra được, ngươi cũng không hy vọng Chiêm nhi kế vị, có phải cũng không muốn trở thành người ủy khuất như hoàng hậu?”

“Trang Thư tình kinh ngạc ngẩng đầu, không cần phải nói gì, ánh mắt liền biểu đạt ý tưởng của nàng, ‘Thì ra ngài cũng biết ngài bạc đãi hoàng hậu’

“Ngươi đúng thật không sợ trẫm.” Hoàng đế không nhịn được cười khẽ.” Đúng vậy, trẫm hiện tại biết trẫm bạc đãi hoàng hậu. Nhưng Chiêm Nhi không giống, trầm ngay từ đầu không biết quý trọng người bên gối, nhưng trong mắt Chiêm Nhi chỉ có một mình ngươi.”

https://thuviensach.vn

“Ta không tin nhân tâm, người sẽ thay đổi, ta cũng không có kiên nhẫn cũng ba ngàn giai lệ đi tranh đoạt một nam nhân, người nhìn đi, bằng khả

năng của ta có thể cứu được vài người, học y giống như bơi ngược dòng nước, không tiến lên sẽ lùi lại, tâm giống như cưỡi ngựa trên bình nguyên, ta không muốn để bản thân biến thành người như vậy, sống cả đời như vậy, rất không có ý nghĩa, ta rất quý trọng cánh chim của mình, cũng sợ hãi bản thân sẽ trở nên ngu muội như vậy.”

Trang Thư tình nhìn xung quanh Nghi Thiền điện, nơi tôn quý nhất Đại Chu, mà người trên giường này, là nam nhân tôn quý nhất Đại chu.

Nhưng hắn cũng đã từng hấp hối, người có thể tin được chỉ có một vị

thái giám bên người, trong bảy người con trai, bốn người muốn lấy mạng hắn, thời điểm nguy nan chỉ có một mình hoàng hậu liều mình chăm sóc, cung phi không thấy bóng dáng một người, dù là hiện tại, cũng chỉ có thể

suy yếu như một vị lão nhân chuẩn bị an bày hậu sự.

Hoàng đế, dứt bỏ mọi thứ để ngồi vững ngôi vị, nàng sao có thể nhẫn tâm khiến một Chỉ Cố tính tình thanh lãnh tự do tự tại ngồi lên vị trí đó.

“Phải làm cung phi, thì trong lòng chỉ chứa được một người nam nhân, trong mắt chỉ có thể chứa được lợi ích, vì nhi tử của mình mà tranh thủ

càng nhiều, thứ các nàng từ nhỏ học được chính là cái này, trong mắt trong lòng cũng chỉ có thể chất chứa được như vậy, ta không phải, ta đã từng nhìn thấy thiên địa rộng lớn, đã từng sống tự do thoải mái tại cái nơi cách xa hoàng quyền, muốn bản thân ta sống qua những ngày như vậy, ta không chịu được.”

Hoàng đế lắng nghe, thậm chí ý cười trong mắt cũng không suy giảm nửa phần.

Hắn không không nghĩ là Trang Thư Tình lại có suy nghĩ như vậy, nếu nàng nghĩ, nàng muốn, nàng nhìn giống như những nữ tử bình thường, https://thuviensach.vn

Chiêm Nhi sẽ không kiên trì theo đuổi nàng, nàng cũng không có lá gan làm nhưng chuyện kinh thế hãi tục như vậy.

Mạng của hắn, cũng là nàng cứu về.

“Không kế vị, vậy giám quốc thì sao?”

“Giám quốc?” Trang Thư Tình sửng sốt, không hề hiểu được ý nghĩ

của từ này, giám quốc với kế vị có gì khác nhau?

“Đúng, giám quốc.” Hoàng đế từ dưới gối đầu lấy ra mấy tờ giấy,

“Đây là những người trong hoàng thất trẫm cảm thấy có tư cách kế vị nhất, các người từ trong này chọn ra một người rồi bồi dưỡng, khi nào hắn có thể

gánh vác được đất nước rồi thì trọng trách của các ngươi có thể miễn, như

thế nào?”

Trang Thư Tình không biết nên nói gì cho phải, đờ đẫn cầm lấy lật mấy trang, tổng cộng có ba tờ, một tờ là tên, phía sau ghi quan hệ rõ ràng.

Đợi chút…

Trang Thư Tình ngơ ngác hỏi, “Vì sao lại là ‘các ngươi’? Cái này có quan hệ gì với ta sao? Hoàng thượng, lời này không phải ngài nên nói cho Chỉ Cố sao?”

“Trẫm cảm thấy, nếu ngươi không gật đầu, Chiêm Nhi sẽ không thèm nhận.”

“Vì sao lại là ta?” Trang Thư Tình đã hoàn toàn quên mất người trước mắt là hoàng đế, đem khoai lang nóng phỏng tay kia ném xuống đất, lúc này, nàng có chút tức giận.

Nàng cảm thấy người nàng cố sức cứu về lại không hề mang trong lòng chút cảm ơn nào, không chỉ vậy, còn có ý đồ đánh chủ ý lên nàng, https://thuviensach.vn

muốn thông qua nàng để kiềm chế Chỉ Cố, lương tâm bị chó ăn rồi sao?

Đúng rồi, hoàng gia không có tình, chí có giang sơn, sao nàng lại quên rồi.

“Ngồi xuống.” Hoàng đế có chút đau đầu, một đám này sao tì khí đều lớn như vậy.

Trang Thư Tình chỉ đành xoay xoay vặn vặn ngồi lại, khi nghĩ đến hoàng gia không có tình nàng mới nhớ lại, người này là hoàng thượng.

“Thư Tình.” Hoàng đế thay đổi xương hô, “Trẫm bây giờ không sống được mấy năm, trước khi chết cũng phải đem giang sơn liệt tổ liệt tông gây dựng này giao lại cho người thân tín mới có thể an tâm nhắm mắt, tính tình Chiêm Nhi trẫm hiểu rõ, cũng bởi vì hiểu rõ nên mới chậm chạp không dám giao Đại Chu cho hắn, không dám trực tiếp phong hắn là hoàng tử.”

Thấy nàng vẫn cứng đầu như trước, giống như tiểu nữ nhi đang cáu kỉnh với trưởng bối, trong lòng nhất thời liền mềm mại, “Trẫm lần đầu thấy hắn là khi mẫu thân hắn qua đời, Hắn phụng mệnh Linh Lung đến truyền tin cho trẫm, trong thư Linh Lung nói cho trẫm, tính tình Chiêm Nhi có chỗ

thiếu hụt, không có năng lực xác nhận được thị phi, làm việc chỉ nhìn xem có thuận mắt nay không, đây đã là kết quả nàng nuôi dưỡng nhiều năm mới có, nhiều năm nàng không liên hệ với trẫm, sau khi chết mới nguyện ý giao phó cho trẫm cũng vì lo lắng Chiêm Nhi, muốn nhờ trẫm chiếu cố hắn một chút.”

“Chiêm Nhi không phải người có nhiều dã tâm, hơn nữa trời sinh có khả năng khiến người phục tùng, những người đó còn là người bản lĩnh.

Chuyện gì cũng có thể thay hắn sắp xếp chuyện thỏa đáng, mấy năm qua hắn cũng có thể tìm cho hắn chút chuyện để giải sầu. Hắn một chút cũng không cần đến ta.”

https://thuviensach.vn

Hoàng đế lắc đầu cười khẽ, tiếp tục nói: “Đem Đại Chu giao cho hắn có tốt cũng có xấu. Tốt tất nhiên là có thể trừ bỏ một chút quan viên ngồi không ăn bám, để con thuyền Đại Chu có thể từ từ tu bổ lại những nơi bị rỉ

nước, về phần xấu, tình tình kia của hắn ngươi cũng biết, quá mức cầu toàn, trong thời gian ngắn thì tốt, nhưng về lâu dài, cũng có khả năng trở thành bạo quân, cũng may có ngươi, hiện tại ngươi chính là người dẫn đường cho hắn, tựa như mẫu thân hắn năm đó, mặc kệ là kế vị cũng tốt, giám quốc cũng tốt, điều kiện tiên quyết là phải có ngươi đồng ý, ngươi phải ở bên người hắn, bằng không, cho dù trẫm chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không gật đầu.”

Trang Thư Tình nghe vậy sửng sốt, theo bản năng bao che khuyết điểm: “Ngài không phải đang lừa ta đấy chứ? Chỉ Cố vẫn tốt lắm, sao có thể không biết phân biết thị phi? Hắn chỉ giết người nên giết, nhưng hắn cũng không lạm giết, ở Hội Nguyên Phủ cũng có người từng chọc giận hắn nhưng hắn cũng không lấy mạng bọn họ.”

“Bởi vì ngươi là đại phu, tay ngươi cứu người, không cần ngươi nói gì hắn cũng sẽ bị ngươi ảnh hưởng, không muốn trở thành sát nhân, sợ ngươi sẽ không vui.”

Là như vậy sao? Đầu Trang Thư Tình có chút loạn, nhất thời không trả

lời.

Hoàng đế chịu dựng buồn ngủ tiếp tục thuyết phục, “Thư Tình, trẫm đối với các ngươi không có yêu cầu gì khác, nếu như nguyện ý kế vị, vậy Đại Chu chính là của các ngươi, nếu thật không muốn, vậy thì giám quốc, bất luận các ngươi muốn thế nào, trẫm cũng tùy các ngươi.”

Lời đã nói đến như vậy, cơ hồi cũng coi như ủy khuất để cầu toàn, một lão nhân lại ăn nói khép nép với nàng như vậy sao nàng có thể hạ ngoan tâm, nhưng nàng cũng cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng, vẻ mặt đau https://thuviensach.vn

khổ níu kéo, “Không phải còn người khác sao? Tam hoàng tử cũng không sai.”

Ôn Đức nhìn một già một trẻ nói chuyện, nhanh chóng quay đầu đi, trên mặt vẫn có kìm chế tươi cười.

“Không được, lão tam có thể làm tướng, nhưng hoàng đế thì còn kém chút, hơn nữa hắn cũng không có nhiều người trợ lực như Chiêm Nhi, quan của Đại Chu đều bị trẫm nuôi hỏng rồi, lão tam không áp chế được bọn họ, không chỉ không áp chế được, không chừng còn bị cản tay.”

Trang Thư Tình đứng dậy bỏ chạy, rất nhanh lại quay lại trong tầm mắt hoàng đế và Ôn Đức, nhìn nhìn bình nước, phát hiện vẫn còn đầy sau liền trực tiếp rút kim ra, “Buổi chiều còn phải thay nước, chỗ xanh tím ở cổ

tay phải dùng nước ấm lau qua.”

”Thư Tình...”

Bước chân Trang Thư Tình dừng lại một chút, “Ta không thể quyết định, nhưng một số lời ta sẽ chuyển cáo cho Chỉ Cố.”

Thấy người đã chạy xa, hoàng đế nhìn về phía Ôn Đức, “Bị dọa chạy?”

“Lão nô cũng nhìn được.” Ôn Đức cố nhịn cười, “Trang tiểu thư cũng không phải người thấy chút ưu việt liền hận không thể đem toàn bộ bỏ vào túi mình.”

“Cũng bởi vì nàng không phải nên trẫm mới an tâm, trẫm cũng không muốn Đại Chu xuất hiện một nữ hoàng, bằng tính tình kia của Chiêm Nhi, nếu Thư Tình thực sự có tâm tư, ngươi cho là hắn sẽ không giúp nàng?”

Ôn Đức nghĩ, giang sơn và nụ cười của mỹ nhân, công tử chắc chắn không do dự chọn cái thứ hai.

https://thuviensach.vn

“Chiêm Nhi phải đi Tây Vực, vì Chiêm Nhi, nàng sẽ gật đầu.”

Ôn Đức vẫn luôn có nghi vấn muốn chứng thực, kinh thanh nói:

“Hoàng thượng, ngài là muốn…”

“Có gì không thể, trừ nàng, còn ai có thể gánh được trọng trách này?

Lão tam? Nếu không tính để hắn kế vị thì tuyệt không thể để hắn giám quốc, dã tâm của con người không thể trêu vào, trừ hắn, còn có ai? Đại Chu đã nỏ mạnh hết đà.”

Trong mắt hoàng đế lộ vẻ thâm trầm bi ai, hắn không phải hôn quân, cả đời tận tụy ổn trọng, nhưng mà mặc kệ hắn làm gì cũng không thể khiến Đại Chu khôi phục cường thịnh lại như trước, hơn nữa này càng sa sút.

Chỉ có thể nói rằng, năng lực của hắn không đủ.

Hi vọng của Đại Chu đều đặt lên người Chiêm Nhi muốn Chiêm Nhi tiếp nhận cục diện rối rắm này, hắn chỉ có thể tìm cách đột phá từ chỗ

Trang Thư Tình, lợi dụng tâm tư lương thiện của nàng, cùng với sự mềm lòng với trưởng giả.

Hoàng đế cười khổ, thật là vô sỉ, nhưng hắn, không thể nghĩ được biện pháp tốt hơn.

Bạch Chiêm vừa trở về liền nhìn thấy người trong lòng đang thẫn thờ

như người mất hồn, hắn cũng không hỏi, chỉ ngồi xuống bên cạnh, ôm Trang Thư Tình vào trong lòng.

Cảm giác được có người đang bao lấy mình, Trang Thư Tình sờ sờ,

“Xiêm y sao lại ẩm như vậy? Tóc cũng thế… Trời mưa?”

”Mưa nhỏ.” Nói xong,Bạch Chiêm từ bên người lấy ra một cái hộp, bên trong còn có mấy vật được gói bằng giấy thấm dầu, “Trần Nguyên nói cái này ăn ngon.”

https://thuviensach.vn

Bên trong là một con bồ câu nướng, không lớn, vừa mở ra mùi thơm liền xông vào mũi.

Trang Thư Tình nhất thời liền cảm thấy đói bụng, mấy ngày nay ăn không được tốt lắm, còn bị ép buộc không nhẹ, nàng còn cảm thấy quần áo rộng ra một vòng.

Đổi lại tư thế ngồi ổn trong lòng Bạch chiêm, Trang Thư Tình xé bên đùi đưa đến miệng Chỉ Cố, nhìn hắn ăn, nàng cũng cắn một miếng, mỗi người một miếng ăn hết.

“Thích không?”

“Rất được.” cắn xong miếng cuối, Trang Thư Tình gật đầu, “Trần quản gia làm chức vị này rất tốt.”

Trong mắt Bạch chiêm mang theo ý cười, “Sau này lại cho người đi mua.”

“Ngày mai đi, ngày mai muốn ăn.” Những thứ này dù ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, dạ dày không tốt, Trang Thư Tình cầm khăn lau miệng cho hắn.

“Quyết định khi nào đi?”

“Ngày sau.”

Ngày sau sao, Trang Thu& Tình dựa vào người Bạch Chiêm thở dài,

“Thật muốn đi với chàng.”

“Vậy đi theo ta.”

Người sao có thể tùy hứng như vậy? Nàng sống thêm một đời cũng không sống tùy ý được như hắn.

https://thuviensach.vn

Dựa vào lồng ngực ấp ám, Trang Thư Tình đem lời hoàng đế nói cho hắn, “Ta thấy hắn cũng thật sự không còn đường nào khác.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 169: Giám Quốc! (2)

Bạch Chiêm vỗ nhẹ lưng nàng, “Mềm lòng?”

Trang Thư Tình khẽ lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy ngài ấy rất đáng thương, sinh nhiều nhi tử như vậy có lợi ích gì, mỗi người vì lợi ích riêng, không ai đáng tin cậy.”

Rõ ràng là mềm lòng, Bạch Chiêm tựa cằm trên đỉnh đầu nàng, phụ

thân có chủ ý của hắn, trong lòng, hắn thật nguyện ý thúc đẩy chuyện này.

Hắn phải đi Tây Vực, không phải chuyện sẽ chỉ đơn giản như vậy, mà mục đích là phải giải quyết vấn đề thân thể của hắn, hắn không biết sẽ phải đi bao lâu mới có thể trở về, hoặc là, sẽ không thể trở về.

Hữu Phong hiện tại đã có thể tự do làm theo ý thích của nàng ấy, nhưng vì hắn mà nàng phải đứng trước đầu sóng ngọn gió, tuy rằng hắn chắc chắn sẽ lưu lại đủ người để bảo vệ nàng, nhưng chỉ cần Hữu Phong có thể nắm quyền, đem tất cả mọi thứ nắm trong tay, đó mới là đảm bảo lớn nhất.

Về phần nếu như Hưu Phong luyến tiếc muốn trao quyền lực lại…Vậy để nàng ngồi ở vị trí kia thì có làm sao?

Trang Thư Tình nếu biết được suy nghĩ của hắn lúc này thì chắc chắn sẽ liếc xéo nhìn hắn, tuy rằng nàng có dã tâm, nhưng dã tâm của nàng từ

trước đến giờ vẫn không phải ở đây.

“Nàng đã nhiều ngày chưa nghĩ ngơi, đi nghỉ một lát đi.”

https://thuviensach.vn

Đoán hắn muốn gặp hoàng đế, Trang Thư Tình ngoan ngoãn lên giường, vốn không muốn ngủ, nhưng vừa đặt lưng trên giường thì chưa đợi Bạch Chiêm rời đi đã chìm vào mộng.

Bạch Chiêm ngồi ở bên giường, thấy nàng ngủ sâu mới rời đi, “Hướng Tả.”

“Có thuộc hạ.”

“Màng vài người đến đây bảo vệ tốt nơi này.”

“Vâng.”

Hoàng đế nhìn thấy hắn đến trong mắt không hề có chút nào ngoài ý muốn, Trang Thư Tình không phải người nhẫn tâm như đứa con trai này của hắn, nhưng lời nói của nàng, Chiêm Nhi đều sẽ nghe lọt.

“Là tới hưng sư vấn tội hay là muốn đưa tin tốt?”

Vẻ mặt Bạch chiêm tự nhiên ngồi xuống bên giường, “Ôn Đức, giữ

cửa.”

Ôn Đức liếc mắt nhìn hoàng thượng sau đó khom người lui ra, đến cửa liền tập chung tinh thần canh gác.

Hoàng đế ngồi thẳng người, chờ hắn nói chuyện.

“Biết rõ ta muốn rời đi nên nói chuyện này cho Hữu Phong, ý ngài là muốn để Hữu Phong giám quốc?”

“Biết là không gạt được con.” Hoàng đế gật đầu, “Đúng là ta có suy nghĩ này, con không đồng ý sao?”

“Không, nếu Hưu Phòng có thể giám quốc, Ta liền nhận lời ngài, sau khi trở về sẽ tạm thời quản lý cục diện rối rắm này.”

https://thuviensach.vn

Hoàng đế vui vẻ trong lòng nhưng trên mặt lại không hiển, “Con tin rằng nàng có bản lĩnh giám quốc?”

“Nàng có bao nhiêu bản lĩnh ngài nhìn mới biết được.”

“Không sợ nàng bị triều thần cản tay, bị người khi dễ?” Hoàng đế

nheo mắt nhìn hắn, “Giám quốc cũng không phải chuyện dễ dàng, hướng chi nàng còn không họ Chu, thân phận cũng không phải thê tử của ngươi, con dâu của ta, danh không chính ngôn không thuận.”

“Ta chỉ biết sau khi rời đi, những người còn lại của Bạch phủ, hoàn toàn do nàng điều khiển.” Bạch Chiêm cúi đầu nhìn vài lọn tóc của mình,

“Ngài cũng biết người của Bạch phủ cũng không phải chỉ có cái danh.”

“Bao nhiêu?”

“Chuyện này ngài không cần biết.” Bản thân Bạch Chiêm hắn kì thực cũng không rõ số lượng là bao nhiêu, liền qua loa trả lời, “Để nàng cầm quyền thì không người nào có thể khi dễ nàng, chúng ta đã hứa, cho dù ta chưa về, nàng cũng sẽ thay ta giữ lời.”

Hoàng đế nhìn tóc trắng trên đầu Bạch Chiêm cũng không ít hơn hắn bao nhiêu, trong lòng liền cảm thấy chua xót, nói đến cùng, không ít chỗ

tóc này vì hắn mà trắng đi.

“Không nên nói mấy lời không may này, sao lại không về được? Cho dù ngươi không đau lòng lão phu ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì cũng phải nghĩ thay Thư Tình, ta thấy nàng cũng là một đứa nhỏ cố chấp, ngươi nhẫn tâm để nàng sống như vậy cả đời?”

Bạch Chiêm trầm mặc một hồi, sau đó thì đông cứng đổi đề tài, “Ngày sau sẽ đi, ngày mai sẽ phải sắp xếp sự tình ổn thỏa, chuyện của Chu Tri Đức và Chử gia không thể để nàng làm, ngày mai lập tức liền giải quyết xong.”

https://thuviensach.vn

Hoàng đế lúc này cảm thấy bản thân thua thiệt Bạch Chiêm quá nhiều, sao có thể không đáp ứng, “Chìa khóa khố phòng Ôn Đức đang giữ, Ngươi tìm xem người nào có thể dùng được thì giao cho. Chiêm Nhi, dù thế nào cũng phải trở về.”

“Con sẽ.” Cũng không biết là đáp ứng vế trước hay sau, nhưng hoàng đế cũng không dám hỏi nhiều, dặn dò vài lời sau cũng không chống đỡ nỗi, nói một nữa liền ngủ mất.

Bạch Chiêm nhìn hắn một hồi mới tiến lên nâng người nằm xuống, vén chăn xong rồi mới rời đi.

Ngày kế, một đám quần thần rốt cuộc gặp được hoàng thượng, không ít người nghĩ hoàng quyền đã đổi chủ, hoàng thượng cũng chỉ là bị giam lỏng, ngời người đều xám xịt, đầu không dám ngẩng lên.

Trong phòng, trừ hoàng đế trên giường còn có Ôn Đức, tam hoàng tử

Chu tri Sâm, lục hoàng tử Chu Tri Tiếu cùng với hoàng hậu ít khi lộ diện, và cả Bạch Chiêm Trang Thư Tình.

“Tình huống của trẫm các người cũng thấy được, nói ngăn gọn, từ

khoảng khắc này, Chiêm Nhi và Trang Thư Tình sẽ cùng nhau giám quốc.”

“Hoàng thượng…” Hơn hai mươi văn thần võ tướng bị triệu đến kinh hô ra tiếng, công tử giám quốc thì bọn họ có thể chấp nhận, mấy ngày nay không phải đều là công tử quản sao? Nhưng Trang Thư Tình giám quốc!

Một nữ nhân, một nữ nhân thì biết làm cái gì?

Cho dù y thuật nàng thần thông quản đại nhưng dù sao thì cũng chỉ là một đại phu!

“Ý trẫm đã quyết, các ngươi có ý kiến?”

https://thuviensach.vn

Có ý kiến? Đúng nhiên là có ý kiến! Nhưng không đợi bọn họ biểu đạt, Bạch Chiêm đã tỏa ra sát ý, “Có ý kiến cũng phải nuốt vào cho ta.”

Trang Thư Tình lại còn đang trong hốt hoảng, chuyện này Chỉ Cố

chưa từng thương lượng với nàng!

Nàng giám quốc? Nàng giám kiểu gì? Dùng dao mổ sao?

Hoàng đế vừa lòng nhìn một đám người câm như hên không dám hó hé lời nào, trong dĩ vãng, nhưng người này không hề thành thật như vậy,

“Chuyện khác nữa là về Chử gia mưu nghịch, tịch thu tài sản sau đó trảm, việc này giao cho hình bộ nghiêm tra, những người có liên quan, nghiêm trị

theo luật.”

Nghỉ ngơi một lát, hoàng đế lại nói: “Ngũ hoàng tử Chu Tri Đức, Lương quý phi Chủ thị, trảm, lập tức hành quyết!”

Cả phòng đều yên tĩnh.

Không người nào có thể nghĩ rằng, lần này hoàng thượng lại hạ quyết tâm lớn như vậy.

“Các ngươi có ý kiến?”

“Thần không dám.” Lâm Tri dẫn đầu mọi người đáp lại, so với hoàng thượng ôn nhu của dĩ vãng, hắn càng cảm thấy hoàng thượng như vậy có vẻ

tốt hơn, có một số người, vốn không nên lưu.

Những người khác phản ứng kịp, đều quỳ xuống tâu không dám.

Hoàng đế nhìn đám người quỳ dưới đất lắc đầu, cuộc sống vốn như

vậy, trước kia hắn dễ nói chuyện bọn họ chỉ biết được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hắn không dễ nói chuyện nữa thì ngược lại mới có thể một là một hai là hai.

https://thuviensach.vn

“Thân thể trẫm không tốt, về sau lời của Trang Thư Tình cũng là ý của trẫm, đi xuống đi.”

“Tuân chỉ.”

Đám người nối đuôi nhau ra cửa, lục tục có người phải ứng lại lời nói của hoàng thượng, vì sao là Trang Thư Tình mà không phải công tử?

Nhưng mà bây giờ để bọn họ quay trở lại bọn họ cũng không dám.

Trong phòng, trang Thư Tình túm chặt Bạch Chiêm hỏi, “Đây là ý gì?”

Bạch chiêm kéo nàng về phòng, Cửa vừa đóng nàng liền bị người ôm vào lòng, “Phải làm như vậy thì nàng mới không bị quản chế, Hữu Phong, hiện tại khác với trước kia.”

Hơn nữa còn vô cùng khác, hắn ngày mai sẽ phải rời khỏi, nếu không an bày hết thảy thì sẽ bất lợi đối với nàng, trước khi hắn đi mọi chuyện khiến hắn bất an về nàng đều phải được loại bỏ, như vậy hắn mới an tâm, Trang Thư Tình lập tức hiểu ý hắn, trong lòng lại càng thêm chua xót, nàng muốn nói chàng đi thì cứ đi đi, không có chàng ta cũng không chết được, chỉ bằng ân cứu mạng của nàng với hoàng đế nàng sẽ an toàn, nàng cũng không phải ngu ngốc ngồi chịu chết. Huống chi nàng có mãnh thú bảo hộ, tuyệt đối có thể bảo vệ mình.

Nhưng nàng biết hắn vì sao lo lắng, bởi vì biết nên mới không nói nên lời.

Đấu với tên hồ ly nay nàng không có đến một phần thắng, vì vậy cũng chỉ có thể mặc hắn đem quyền lực cao nhất đưa cho mình, không thể để

người khác cao hơn nàng.

Nàng có thể cự tuyệt phần dụng tâm này của Chỉ Cố sao?

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cười khổ, không, nàng không thể, cho dù song song với phần dụng tâm này là một trách nhiệm vô cùng lớn.

“ta đã biết, ta canh giữ nơi này chờ chàng trở về.”

Một ngày này, hai người cũng không tiếp tục xuất hiện. Không người nào nhắc nhở, Thanh Dương tử tự giác tiếp nhận trách nhiệm chăm sóc hoàng đế.

Hoàng đế phái Ôn Đức và tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài, hỏi người đang lấy máu trên đầu ngón tay hắn, “Trẫm còn có thể sống được bao lâu?”

Thanh Dương Tử nhướng mày, “ngài muốn nghe lời nói thật?”

“Đương nhiên.”

Lấy xong máu, Thanh dương tử mới nói: “Tuy rằng độc này tổn hại tuổi thọ của ngài, nhưng qua tay ta điều dưỡng ta có thể giúp ngài giữ

nguyên tuổi thọ vốn có, nhưng nếu lại hao tổn tinh thần, không vượt qua hai năm.”

Hoàng đế nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cười. “Theo nhi tử hưởng niềm vui gia đình, chuyện này trước đây ta chưa từng dám nghĩ

đến. Bây giờ có thể danh chính ngôn thuận, tốt, rất tốt.”

Thanh Dương Tử nhún vai.

“Lời này không thể nói với người khác.”

“Vậy không được, ta không thể dấu giếm công tử bất kỳ chuyện gì, Trang tiểu thư coi như là nửa sư phụ của ta, ta cũng không thể giấu.”

“Hai người bọn họ thì không sao.” Nghĩ đến hắn vừa cứng rắn nhét chuyện vào tay Trang Thư Tình, hoàng đế cười, “Nói cho nàng cũng đúng https://thuviensach.vn

lúc, để nàng thương tiếc trẫm cái lão nhân sắp bước vào quỷ môn quan này, không thể để nàng làm việc mà không cam không nguyện.”

Thanh Dương tử mặc kệ, “Nếu Trang tiểu thư đã đáp ứng, ngài sợ là nên lo lắng nàng sẽ đoạt quyền, hoàng thượng, chúng ta không phải người kinh thành không hiểu quy củ, nhưng Trang tiểu thư là nửa sư phụ của ta, ngài cũng không thể thừa dịp chúng ta không ở đây mà khi dễ nàng, coi chừng trở về công tử sẽ tìm ngài tính sổ.”

Hoàng đế bật cười lắc đầu, còn cần bọn họ trở về, bằng tính tình kia của Trang Thư Tình, chịu thiệt mới là đám người kia.

Hôm Bạch Chiêm rời đi, trên trời lớt phớt mưa.

Mưa không lớn nhưng lại dai dẳng không dứt.

Trang Thư Tình nhịn không được mở miệng lưu người lại, “Đợi mưa tạnh rồi lại đi, đợi một chút cũng không sao.”

“Đi sớm về sớm.” Bạch Chiêm nhận lấy ô che mưa Trần Nguyên đưa cho hắn, “Hướng Tả, Tam Tử, bảo hộ nàng chu toàn.”

Hai người đi theo công tử nhiều năm, đây là lần đầu tiên công tử ra lệnh cho bọn họ mà như đang phó thác, điều này khiến trong lòng bọn họ

có chút khó chịu, “Công tử yên tâm, cho dù mất mạng thuộc hạ cũng sẽ bảo hộ tiểu thư chu toàn.”

Ôn Đức cũng nói: “Công tử yên tâm, lão nô cũng sẽ hầu hạ Trang tiểu thư ổn thỏa.”

Trang Thư Tình nghe không được nhưng lời này, kéo tay áo hắn nói:

“Ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, chàng cũng vậy, nhất định phải máu chóng trị

xong bệnh rồi trở về.”

https://thuviensach.vn

Nói xong, hốc mắt nàng liền đỏ, “Ta có thể cứu nhiều người, nhiều bệnh như vậy nhưng vì sao lại không thể cứu được chàng?”

Lúc này, Trang Thư Tình mới nhận thức được, Chỉ Cố khả năng sẽ

không thể trở về, chuyến đi này, có thể sẽ là chia ly mãi mãi.

Nghĩ như vậy, bàn tay Trang Thư Tình dùng sức nắm chặt lại đến phát đau, chỉ hận không thể bỏ qua hết mọi thứ đi theo hắn đến Tây Vực, đem người đặt dưới mí mắt của mình, sống hay chết đều ở cùng nhau.

Chứ không phải là xa cách, hắn sống hay chết cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi.

Loại cảm giác này, mới nghĩ thôi nàng cũng đã chịu không nổi.

Gắt gao túm lấy tay áo, thanh âm Trang Thư Tình mang theo van nài,

“Chỉ Cố, đáp ứng ta, nhất định phải trở về, không được để ta lại một mình, đáp ứng ta.”

“Ta sẽ trở về.” Nhìn thấy được lưu luyến trong mắt nàng, Bạch Chiêm cố gắng nhớ kỹ khuôn mắt này, biểu tình này, “Ta sẽ trở về, chờ ta.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 170: Lui Hay Không Lui

Trang Thư Tình đưa người ra khỏi nghi thiền điện liền dừng bước.

Bạch Chiêm một mực không qua đầu.

Người đi khỏi tầm mắt, tâm, giường như cũng không còn.

“Gió lớn, Trang tiểu thư trở về phòng đi thôi.”

Trang Thư tình quay đầu, đập vào mắt đều là những giương mặt buồn bã.

Chỉ Cố chỉ dẫn theo tám người đi theo, trong đó có hai người nàng biết là Trần Nguyên và Thanh Dương Tử, những người khác, hắn đều để lại cho nàng.

:Hướng Tả, người phái người trở về dọn dẹp một chút, đêm này chúng ta xuất cung.”

Mấy ngày nay hai người đều nghĩ ngơi ở nghi thiên điện, chuyện gấp cần xử lý nên không có gì đáng trách, nhưng lúc này Chỉ Cố không có, nàng ở trong cung thì có chút kỳ quái.

Chuyện này nàng vẫn hiểu.

“Vâng.” Hướng Tả đi ở bên người nàng nói: “Củng không cần đặc biệt chuẩn bị gì, công tử đã sớm phân phó, trong phủ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, ngài tùy thời có thể trở vê, tỷ muội Nam Châu và Bảo Châu hẳn là đã nhận được tin tức.”

https://thuviensach.vn

“Các nàng mấy ngày nay hẳn là không dễ chịu.” Ngày đó nàng phái hai người đi làm việc, sau đó nàng ra ngoài rồi liền xảy ra chuyện, hai người bọn họ không biết là đã tự trách bao lâu, cho dù các nàng biết rõ là có các nàng ở cũng không tác dụng gì.

“Liễu Tri Quỳnh có phải cũng đến đây hay không?”

Hướng Tả cười, “Vâng, Liễu tiểu thư và Hạ Trân Hạ Mạn đều đến.”

Y quán phải làm sao? Đóng cửa?

Như là biết suy nghĩ trong lòng nàng, Hướng Tả tiếp tục nói: “Y quán có hai vị đại phu, sau khi các nàng rời đi lại mời đến hai vị nữa, sẽ không đóng cửa.”

Trang Thư tình an lòng, cũng không hỏi thăm là ai chọn đại phu, đại phu được mời đến là ai.

Nàng vẫn luôn nhận định Hội Nguyên Phủ là quê hương nàng ở thế

giới này, về sau, nàng vẫn sẽ ở đó đến già, chỉ cần y quán mở, hàng tháng đều có tiền tiêu thì sẽ không phải lo lắng gì. Nàng đi vào trong ngồi, trong đầu suy nghĩ, nơi đó vẫn luôn là y quán Cùng Tế cùng nàng, y quán duy nhất.

Trong lòng thất lạc, hôm nay Trang Thư Tình không nói lời nào, nàng cũng biết trạng thái của mình không tốt, lúc thay nước muối có nhờ Chu Tề

đến hỗ trợ, hoàng thượng thấy nàng như vậy cũng không trêu chọc nàng.

Một ngày này tất cả mọi người không hẹn đều để cho nàng một không gian yên tĩnh, không có làm phiền gì đến nàng, sau khi chuyện của hoàng thượng đã xong nàng liền cáo lui xuất cung.

Trước khi hồi phủ, nàng đi Đổng gia trước.

https://thuviensach.vn

Đổng Minh Dương mấy ngày nay xin nghỉ ở nhà, có dù người Đổng gia hắn cũng không gặp, cho dù là ai chuyển lời cũng không được.

Đang miên man suy nghĩ hắn liền thấy Mạnh bá tiến vào, cho rằng hắn thay ai nói chuyện, Đổng Minh Đức liền trầm mặt.

“Lão gia, biểu tiểu thư đến.”

“Thư Tình?” Đổng Minh Dương vội đứng dậy, “Người đâu?”

“Tiểu nhân đã mang người đến phòng khách.”

Đổng Minh Dương vừa đi ra ngoài vừa phân phó, “Đi gọi phu nhân, công tử và tiểu thư qua.”

“Vâng.”

Đây vẫn là lần đầu tiên sau vài ngày biến động qua Đổng Minh Dương nhìn thấy Thư Tình, vố n rất cao hứng, nhưng nhìn thấy nàng lông mày hắn liền nhăn lại, “Đều nói hoàng cung là nơi tôn quý nhất trên đời, con vẫn luôn ở trong cung nhưng sao lại gầy nhiều như vậy? Gió lớn hơn nữa sợ là sẽ bị thổi đi mất.”

“Trong cung tuy phú quý nhưng những người đó đều hậu hạ hoàng thượng chứ không phải cháu gái, tam cữu, ngài mời con bữa cơm đi.”

“Nha đầu này…” Đổng Minh Dương không biết nói gì cho phải, cho dù tất cả mọi người chỉ lo cho hoàng thượng thì chắc chắn vẫn có Bạch công tử chiếu cố nàng, còn có thể gầy thành như vậy chỉ có thể là mấy ngày nay sống không thoải mái.

Nhìn thời gian, Đổng Minh Dương phân phó nói: “Mạnh bá, ngươi đi phòng bếp phân phó một tiếng, đồ ăn thanh đạm một chút.”

“Vâng.”

https://thuviensach.vn

Đuổi đi hết những người không liên quan trong phòng, Đổng Minh Dương ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi, “Sao không có tinh thần như vậy?

Bạch công tử đâu?”

“Hắn đi Tây Vực rồi.”

Đổng Minh Dương cả kinh, “Sao bây giờ là đi? Có chiến sự?”

“Có chiến sự thì cũng chưa đến Tây Vực.” Trang Thư Tình lắc đầu,

“Cữu cữu đừng hỏi, Tin tức này không thể để những người khác biết, để

bọn họ tưởng rằng hắn ở lại kinh đô đi, bằng không sợ là có một số người sẽ sinh ra tâm tư khác”

Đổng Minh Dương tất nhiên không tiếp tục truy vấn, “Nghe được tin tức nói hoàng thượng đã được cứu, thật sao?”

“Vâng, đã giải được độc, nhưng mà trong khòng thời gian ngắn chưa thể khôi phục, tam cữu, ta nghe nói trong khoảng thời gian này cữu cữu vẫn luôn ở nhà, có người không an phận sao?”

“Ta bất quá chỉ là quan tam phẩm, cũng không có quan hệ gì nhiều, mấy vị nhị phẩm nhất phẩm đều tươi cười đến chỗ ta nói tin tức, ta nhìn bọn họ cả người liền không được tự nhiên, lên triều cũng cảm thấy kỳ quái, vì vậy dứt khoát xin nghĩ, dù sao chức quan này của ta cũng không phải không phải ta thì không thể, về phần thu chi của Đổng gia.” Đổng Minh Dương cười lạnh, “Lúc trước có công cứu hoàng thượng, hoàng thượng chưa thưởng, bọn họ liền nhớ thương, người đến đều xếp thành hàng, cũng không phải vì bọn họ, đều do hậu bối bọn họ làm việc tốt, nếu Đổng gia còn như trước kia thì tốt rồi.”

Trang thư Tình cầm chém trà uống một ngụm, nàng giống như sợ lạnh nên cầm chém trà nóng không chịu buông xuống, “Tam cữu, chuyện của Đổng gia ta nguyên bản không có tư cách nói gì, nhưng lúc này tình huống https://thuviensach.vn

có chút đặc thù… Cữu cữu hẳn là đã nghe nói, hoàng thượng giao cho ta quyền giám quốc.”

“Là thật?”

“Thật, nói là cho ta và Chỉ Cố, chỉ là lúc đó mọi người đều biết hắn xác định phải đi Tây Vực, vì vậy, quyền giám quốc này, ngay từ đầu là giao cho ta, thật không biết bọn họ coi trọng ta điểm nào.”

Đồng Minh Dương không biết phải nói cái gì, cũng bởi vì tin tức này lan truyền trong kinh nên một số người Đổng gia càng thêm không an phận.

“Tam cữu, quyền giám quốc này không phải vĩnh viễn, chỉ là tạm thời, hoàng thượng muốn Chỉ Cố kế vị, nhưng bằng hiểu biết của ta với Chỉ Cố, hắn có lẽ sẽ hứa hẹn làm một người giúp đỡ quản lý kinh đô mấy năm, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi suốt đời, ý của ta là, tam cữu ngài nên đi Hội Nguyên Phủ cũng với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu một đoạn thời gian,lúc ta rời đi thì ngài hãy trở về.”

“Đến lúc đó, mặc kệ là ta hay người kia còn tại thế hay không thì ngài cũng nhất định sẽ được trọng dụng, ngược lại, hiện tại dù ngài có cố sức bao nhiêu cũng sẽ bị người ta coi thường, ngài có bản lĩnh như không ai tin tưởng, bọn họ sẽ chỉ cho rằng, cữu cữu có thể được trọng dụng là bởi vì ta, điều này sẽ bất lợi với tam cữu, còn không bằng bây giờ rút lui một cách lưu loát để đổi lại ưu việt càng lớn về sau, đương nhiên, ta chỉ đưa ra liến nghị, cụ thể phải làm như thế nào, vẫn là do tam cữu quyết định.”

Hắn sao còn phải suy nghĩ, không có đề nghị nào càng thích hợp hơn của Thư Tình, hắn nhìn như hy sinh, nhưng thực chất lại là đang ngủ đông, đợi đến khi Thư Tình thành công lui về mới là thời điểm hắn dốc lực, đến lúc đó, còn có ai có thể kiềm chế sự phát triển của Đổng gia? Hoàng gia đồng ý để một nữ tử khác họ giám quốc, có thể thấy được là bị ép đến nước sơn cùng thủy tận, nàng có thể được ưu việt lớn như vậy, chỉ cần qua ai khó https://thuviensach.vn

khăn này, dưới tình huống này chính là Trang gia đang được lợi, hoàng thượng chèn ép ái thì cũng không phải là Đổng gia hắn!

Nói đi cũng phải nói lại, Trang Thư Tình vẫn đang suy nghĩ cho Đổng gia.

“Tốt, cữu cữu nghe con, chúng ta đến Hội Nguyên Phũ, kinh đô ở đây con cứu yên tâm giải quyết, không cần cố kị bất kỳ ai. Ai dám khiến con khó xử, con liền cắt chức hắn, không cần cố kị ta, người thực lòng giao hảo với Đổng gia là ai, trong lòng tam cữu biết.”

“Con đã biết, tam cữu.”

Lưu thị đứng bên ngoài một hồi, nghe bên trong ngừng nói chuyện mới mang một đôi nhi nữ đi vào, Đổng Hiểu Linh trực tiếp lướt qua nàng chạy tới Trang Thư Tình, “Biểu tỷ, tỷ tới rồi.”

Ấn tượng của Trang thư Tình đối với vị biểu muội này vô cùng tốt, vội vàng giang hai tay ôm lấy người, “Nhẹ chút, nhẹ chút, thân thể này của ta không chống nổi con thỏ tinh nghịch này, biểu muội, có phải muội nên giảm cân hay không, thắt lưng này, sợ là không gả ra được.”

Đổng Hiểu Linh vặn vẹo trong lòng nàng, trên mặt có chút chột dạ, nàng cũng cảm giác được bản thân mấy ngày nay mập lên không ít. Quần áo đều chật đi rất nhiều, nhưng mà ngoài miệng không thể thừa nhận,

“Ngươi ta làm gì có béo, biểu tỷ, ngài lâu rồi không gặp nên mới thấy vậy.”

Lưu thị kéo người ra, dùng sức ấn trán nàng nói: “Nha đầu này con còn dám nói dối, đừng tưởng rằng mấy ngày nay ta bận rộn liền coi như ta không nhìn ra được.”

“Biểu muội.” Đổng Hiểu Thực tiến lên chào hỏi, sau đó đứng ở phía sau phụ thân.

https://thuviensach.vn

Nàng lúc này không cấp bách yêu cầu gia tộc trợ giúp để tranh thủ

quyền lực triều đình, cũng không cho người đồn ra ngoài, người hiện đang giám quốc là Trang Thư Tình. Lúc này, việc đầu tiên nàng làm khi ra khỏi cung là đến Đổng gia, chỉ cho bọn họ biết phải làm thế nào trong lúc này.

Trong phòng ngoại trừ Đổng Hiểu Linh ra, lòng của ba người đều cảm thấy có chút nóng lên.

“Tiếp theo con muốn vào cung hay…”

“Không, về sau con cũng không ở trong cung mà sẽ ở Bạch phủ, nếu muốn tìm con thì cứ cho người đến Bạch phủ nhắn lại là được, bây giờ

người ở nơi đó đều do con điều khiển.”

Đổng Minh Dương gật đầu, “Như vậy tốt, Bạch phủ cách nơi này cũng không xa, nếu không muốn ăn cơm một mình thì ở lại đây ăn cơm tối rồi trở về.”

Lưu thị tuy rằng không hiểu vì sao lại một người nhưng cũng nói:

“Đúng vậy, một mình ăn cơm không ngon, cứ ở nơi này ăn đi.”

“Nếu như có lời nào khó nghe.”

Đang nói chuyện, Mạnh Bá sắc mặt khó coi tiến vào, đầu tiên là liếc mắt nhìn Trang Thư Tình sau đó mới bẩm báo, “Lão gia, Thúc lão gia lại tới nữa, nói là…”

Trang Thư tình liền hiểu, “Muốn gặp ta?”

“Vâng.”

“Không gặp, nói với hắn, muốn chiếm ưu việt từ ta, trước phải nhớ kỹ

bản thân hắn họ Đổng.”

https://thuviensach.vn

“Vâng.” Mạnh Bá đứng thẳng thắt lưng, nghe xong lời của nàng trong lòng liền cự kỳ thoải mái.

Nhưng người một khi đã có tâm tư cho tời bây giờ vẫn không phải dễ

đối phó như vậy, nhưng mà Trang Thư Tình cũng không ngờ tới, người kia thế nhưng dám cậy già lên mặt lập tức xống tới.

Đổng Minh Dương dù không thích người này nhưng lúc này không thể không trầm mặt đứng dậy, “Chú, ngài muốn làm gì?”

Trong mắt lão nhân dường như không nhìn thấy hắn, ánh mắt hoàn toàn dừng lại trên người Trang thư Tình, cho dù nàng không hề có ý muốn tiến lên đón hắn, “Khó có được cơ hội gặp Thư Tình, nếu đã gặp thì không thể có chuyện chỉ gặp một lần, Đổng gia khó có được một nhân vật lợi hại như vậy.”

Trang Thư Tình tựa tiếu phi tiểu nhìn hắn, “Ta họ Trang, không họ

Đổng.”

“Là người nhà, đều là người nhà, đây là nhà ngoại của con, trong người con có một nữa huyết thống.”

“Chú!”

“Tam cữu, con đói bụng.”

Đổng Minh Dương nhìn về phía mình, một hồi sau mới gật đầu, “Đồ

ăn đã làm xong, chúng ta đi ăn trước.”

Trang thư Tình đứng dậy, có chút không nhịn được nhìn lão nhân nói:

“Ta chảy một nửa máu của Đổng gia nhưng không có nghĩa là ta có quan hệ

gì với ngài, ngài đại khái là không muốn hiểu, chỉ cần người Đổng gia không gây chuyện quá đáng thì cơ bản là sẽ không thể sống quá chật vật, ngài đến đây cầu xin ta thay vì nên chú ý quản tốt tiểu bối trong nhà, người https://thuviensach.vn

có thể dùng ta sẽ dùng, không cần ta mở miệng, cũng có người sẽ vì hắn họ

Đổng mà xem trọng một hai phần, điều kiện tiên quyết là, đừng để cho ta có cơ hội chặt dứt đường sống của các ngươi, ta kỳ thực cũng không thích loại bà con thân thích chỉ mang đến cho ta mấy thứ phiền toái kiểu cạp váy ăn bám, dù chết, ta cũng không tiếc, ngài thì sao? Cảm thấy tiếc sao?”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 171: Nàng Sợ Cái Gì!

Coi như không nhìn thấy sắc mặt xanh mét của hắn, Trang Thư Tình đi ra cửa.

Đổng Hiểu Linh làm mặt quỷ sau đó đuổi theo nắm lấy tay Trang Thư

Tình, giơ ngón cái với nàng, trong mắt tràn đầy sùng bái.

Nàng có lẽ không hiểu chuyện nhưng vừa rồi nhìn thấy tận mắt nàng chỉ cảm thấy biểu tỷ của nàng uy phong tám phía.

Những thân thích này vô cùng đáng ghét, mấy ngày gần đây phụ thân gặp bao nhiêu phiền toái nàng đều biết, nhưng lại ngại thân phận đối phương là trưởng bối nên cha mẹ đành nhịn, nhưng biểu tỷ lại khác, hoàn toàn không hề cố kị, thật sự là, quá tuyệt vời.

Lúc rời đi, tam cữu tiễn Trang Thư Tình ra ngoài cửa.

“Không cần khách khí với bọn họ, bọn họ sẽ không khách khí với mọi người, bọn họ nghĩ rằng ta sẽ sợ bọn họ nên mới làm quá đáng, con đã sớm tỏ rõ thái độ, dù trong lòng có hận nhưng bọn họ cũng sẽ không dám làm gì, ai bảo bây giờ con quyền lớn đây!” Trang Thư Tình cười, “Con còn hy vọng bọn họ sẽ cảm thấy con chướng mắt nên tự bản thân phấn đấu, nhưng mà đáng tiếc, nhưng người có lòng dạ như vậy rất ít.”

Lên xe ngựa, Trang Thư Tình vén rèm xe lên nói: “Tam cữu, nếu cữu cữu đã quyết định thì phải mau chóng tiến hành, chuyện càng để lâu sẽ

càng phiền toái, cách Đổng gia xa một chút cũng tốt, miễn cho việc bị

người đẩy ra làm bia ngắm.”

https://thuviensach.vn

“Vậy con…”

“Con? HIện tại có còn ai gây khó dễ được cho con? Nếu đã tiếp nhận thì phải dốc sức làm cho thật tốt, vị trí này là Chỉ Cố thay con dành được, coi như là vì hắn, con cũng không để bất kì người nào trèo lên đầu con ngồi, Chỉ Cố làm Bạch công tử kiêu ngạo nhiều năm, con làm cách nào cũng phải bảo vệ cho danh vọng của chàng ấy.”

Nhưng con chung quy cũng chỉ là một nữ tử mới lớn… Đổng Minh Dương cảm thấy xót xa không thôi, đứa cháu gái này cho dù ở chung không lâu nhưng lúc nào gặp mặt cũng khiến hắn đau lòng.

“Thư Tình, tam cữu ở lại giúp con.”

“Chuyện này đối với Đổng gia sẽ không tốt…”

“Con không cần nói nữa, mâu thân con không còn, người làm cậu như

ta dù thế nào cũng phải che chở cho con, biết là không thể giúp được quá nhiều, nhưng cho dù cùng con ở lại ăn chung một bữa cơm cũng tốt rồi.”

Đổng Minh Dương cười khổ, “Loại thời điểm này chúng ta né tránh sẽ có thể sống yên, làm theo lời con nói, Đổng gia nhất định sẽ có thể đứng vững trong tương lai, nhưng vì vậy mà để con lại ở đây, chờ thời điểm thích hợp sẽ trở về.Làm như vậy ta sao còn giống như cữu cữu của con nữa, về đến Trang gia, cha mẹ sợ là sẽ chỉ vào mũi ta mắng, không chừng còn động đến gia pháp, ta cũng sợ tối ngủ thấy Uyển Như về mắng ta, con đừng tưởng rằng nương của con không dám, gan nàng rất lớn, về điểm này con rất giống nàng.”

Trong lòng Trang Thư Tình dâng lên lo lắng, lúc này nàng mới phát hiện. Trong lòng nàng không hẳn là không ôm chờ mong, chỉ là không dám nói ra thôi.

Nàng và Đổng gia là có quan hệ huyết thống, Đổng gia còn lại vài người phẩm tính tốt nhưng rốt cuộc cũng không có tình cảm lâu dài, nàng https://thuviensach.vn

coi bọn họ như người thân, nhưng cũng không phải kiểu người trong lúc hoạn nạn có thể dựa vào.

Cho nên, nàng sắp xếp một con đường tốt nhất cho Đổng gia, mà không phải muốn Đổng gia đứng sau lưng nàng, vào lúc nàng cần có thể

giúp nàng chống đỡ.

“Được rồi, con cũng không cần nghĩ nhiều, người thân phải có bộ

dáng của người thân. Ngày mai ta sẽ mặc quan phục vào triều, con không cần lo lắng, những người đó ta vẫn có thể ứng phó được.”

Trang Thư Tình trầm mặc, Tam cữu là Trung Thư Thị Lang, một chức vị nửa vời, không quá trọng yếu, nhưng qua các triều đại đều có một chức quan cơ bản như vậy.

Nếu có thể làm một Trung Thư Lệnh thì sẽ có thể tấu chuyện trước mặt hoàng đế, có cơ hội gặp đế nhan rất nhiều lần, với sĩ đồ mà nói đây là một chuyện có lợi, nhưng lúc này lại không phải như xưa nữa.

Nàng giám quốc, Đổng gia không cần vắt óc tìm mưu kế làm sao mới có thể có cảm giác tồn tại trước mặt hoàng đế. Vì vậy, tốt nhất là tam cữu có thể bằng thực lực leo lên được vị trí kia.

“Con đã biết, Tam cữu, cám ơn cữu.”

“Không cần khách khí như vậy, Đổng gia mới cần phải nói cám ơn với con, cần việc gì, cứ nói với ta một tiếng.” Đồng Minh Dương biết trong lòng nàng có tính toán trước, nên cũng rất thoải mái, “Trời sắp tối rồi, trở

về đi.”

Bạch phủ trước sau như một, cũng không vì chủ tử không có ở đây mà làm việc qua loa, ngược lại, thái độ của bọn họ với nàng càng thêm cung kính.

https://thuviensach.vn

Hướng Tả mang người đến phòng trước cửa có hai nha hoàn, thấy nàng đến liền cúi đầu hành lễ.

“Trang tiểu thư, đây là Thu Vũ và Thanh Phong, sau này sẽ hầu hạ

ngài cùng với Bảo Châu Nam Châu.”

“Ta không cần phải bốn người hầu hạ…”

“Đây là chuyện công tử đã an bài trước khi rời đi, người cũng do công tử tuyển chọn.”

Trang Thư Tình không nói cái gì, chỉ là tâm có chút lạc lõng.

Hướng Tả liếc mắt ra hiệu, hai nha hoàn nhanh chóng tiến lên trước hành lễ.

“Đừng lên đi, về sau bốn người cùng ở chung.”

“Vâng.”

Bạch Chiêm không ở, Trang Thư Tình không chợp mắt, thức cho đến hừng đông.

Tinh thần không tốt, mặt mày có chút tái nhợt, người Bạch phủ không dám nói gì, hoàng đế cảm thấy bản thân là trưởng bối vẫn nên khuyên nàng vài câu, “Đi Tây Vực vì cái gì thì ta không biết nhưng chí ý muốn trở về

cũng phải mất hai tháng, nha đầu ngươi chẳng lẽ còn muốn thức đến khi đó? Trẫm biết ngươi lo lắng, nhưng trẫm tin tưởng Chiêm Nhi đối với ngươi cũng lo lắng như vậy vì vậy mới chuẩn bị đầy đủ cho ngươi trước khi đi, ngươi…”

Hoàng đế lắc đầu, “Nếu biết ngươi thành ra như vậy, hắn chắc chắn sẽ

không yên tâm.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình không thể ức chế hốc mắt đỏ bừng, ngẩng đầu lên nhìn hai chai sứ đựng thuốc, ngữ khí có chút khàn khàn, “Ta chỉ là chưa có thích ứng kịp.”

Hoàng đế sao có thể nhẫn tâm trách mắng nàng, nói đến cùng nàng cũng là vì lo lắng cho Chiêm Nhi? Cũng không phải có lương tâm lo lắng cho sống chết của hoàng thượng hắn đây!

Thở dài, hoàng thượng cũng không nói thêm gì, quay đầu phân phó Ôn Đức, “Bữa trưa ngươi đi chuẩn bị đi, nói bọn họ để bụng một chút, trẫm thấy nàng đã gầy đi mấy vòng, tiếp tục như vậy nữa thì không thể được.”

“Vâng.”

Trang Thư Tình cũng không cự tuyệt phần ý tốt này, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, vừa đứng dậy đổi công việc cho Vinh Chính vừa nói: “Các ngươi cũng đã nhìn thấy ta đổi thuốc không ít lần, cũng không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần quan sát nước trong bình, thấy hết thì lập tức hay mới, chỗ này còn ba chai, phiền Vinh viện sử giúp đỡ.”

Trong lòng Vinh Chính vốn còn có chút cố kị, dù sao cũng là dược dùng trên người hoàng thượng, nếu không làm tốt, hậu quả hắn gánh không nổi, nhưng chưa kịp nói gì thì hoàng thượng đã mở miệng, “Trẫm đã biết, ngươi đi đi.”

Bị xua đuổi, Trang Thư Tình ủy khuất bĩu môi, mang theo Ôn Đức đi tới thiên điện, ở nơi đó, các quan ngũ phẩm đã sớm đứng chờ.

Một đường đi, tim nàng đập như sấm, khi đến ngoài cửa điện, Trang Thư Tình cảm thấy nàng có chút đầu choáng mắt hoa, không thể không dừng bước lại trấn nhịp tim của bản thân.

Ở hiện đại nàng cũng chỉ là một người bình thường, chín giờ sáng đi làm, chiều năm giờ về nhà, quan viên triều thần gì đó chỉ nhìn thấy trên TV, https://thuviensach.vn

cũng giống như những dân chúng bình thường khác.

Nếu nói đến khả năng vượt trội hơn người thì đó có thể là tính tự

cường, cũng bởi vì nàng lớn lên ở cô nhi viện nên tính tự cường rất mạnh, những khó khăn bình thường không dễ khiến nàng gục ngã.

Chỉ là khó khăn trước mắt quả thật rất lớn.

Trong điện đã có người nhìn thấy nàng, nhưng bởi vì nàng chậm chạp không tiến vào nên đã có thanh âm nghị luận truyền ra.

Tai Trang Thư Tình rất thính, tất nhiên có thể nghe được trong đó không ý lời mang ý xấu.

Phải nhận thua sao?

Không!

Lo sợ lúc trước hoàn toàn rút đi, những lời này lọt vào tai ngược lại đã kích thích ý chí chiến đầu của nàng!

Nàng quả thật chưa có làm quan, không hiểu đạo lý làm quan, nhưng như vậy thì có sao!

Nàng coi Đại Chu như một công ty lớn để quản, thân là người điều hành công ty, chỉ cần đưa người lên vị trí thích hợp với họ, để bọn họ làm trâu làm ngựa, chỉ cần nàng không u mê đưa ra những quyết sách kỳ quái thì Đại Chu sẽ không loạn đi đâu được.

Nếu như vậy, nàng còn sợ cái gì!

Hít sâu một hơi, Trang Thư Tình ưỡn thẳng ngực, tràn đầy ý chí chiến đấu bước qua ngưỡng cửa.

https://thuviensach.vn

Ôn Đức không biết vừa rồi Trang tiểu thư đã trải qua đấu tranh như

thế nào, nhưng hắn nhìn ra được tinh thần của Trang tiểu thư tốt lắm, chỉ

cần không quá căng thẳng phát huy hết trình độ của nàng, lại có hắn phụ

trợ, còn có hoàng thượng đứng phía sau làm chỗ dựa, há còn sợ đám người kia không cúi đầu xưng thần?

Đổng Minh Dương đứng trong đám người, đầu hướng lên trước, thấy cháu gái thoải mái lưu loát bước vào, tay nắm thành quyền mới thoáng nới ra.

Nếu bước đầu tiên đã khiếp nhược, như vậy sẽ không có bước thứ hai.

Nàng lại là phù thủy, ở trong mắt chúng thần quan, cũng chỉ có một ấn tượng này, không hơn.

Người dẫn đầu phía trước hơi kéo ra chút khoảng cách là Chu Tri Sâm.

Tối hôm qua hắn đã được Ôn Đức truyền lời, chờ Trang Thư Tình đứng ổn trước mặt chúng thần, Chu Tri Sâm chắp tay cúi đầu, “Trang tiểu thư.”

Có hoàng tử làm gương, những người phía sau mặc kệ là có tức giận hay không, cam lòng hay không thì cũng đều phải chắp tay khom người, miệng hô ‘Trang tiểu thư’.

“Miễn lễ.” Trang Thư Tình cũng không ngồi xuống, vóc người nàng vốn nhỏ, ngồi xuống nữa sẽ không có cảm giác tồn tại.

“Ta biết các ngươi không phục ta, ta cũng không cần các ngươi phải tin phục, chỉ hy vọng các ngươi vì hoàng thượng vẫn đang còn bệnh nặng mà tự quản tốt chuyện của bản thân, ăn lộc của vua thì làm việc cho vua, đây là bổn phận của thần tử, sẽ không có vì bất kỳ nhân tố bên ngoài nào mà thay đổi, trước mắt cũng chỉ như thế, ta không cần các ngươi trung tâm https://thuviensach.vn

với ta, người các người cần nguyện trung thành trước hết vẫn phải là hoàng thượng.”

Ánh mắt Trang Thư Tình lớt qua tam cữu sau đó cũng không có lưu lại,“Nếu là muốn nhìn trò hay của ta, thì chỉ cần nhìn, nhưng ta mong rằng các ngươi sẽ không nên vì vậy mà chậm trễ chuyện Chỉ Cố giao cho các ngươi, ta không phải hoàng thượng, ta không mềm lòng, nhiệm vụ của ta là đảm nhận và duy trì những việc trước đây Chỉ Cố làm, người có thực tài mới có thể thăng quan tiến chức, kẻ vô năng sẽ tự động bị khai trừ, Đại Chu, không nuôi người rảnh rỗi.”

“Lúc trước không tra nên không biết, tra xong mới phát hiện Đại Chu quả là nơi nhân tài đông đúc, chỉ là dùng người không đúng chuyên môn, mà hiện tại, cánh cửa này lúc nào cũng rộng mở, các ngươi tùy ý cạnh tranh với nhau, đừng tưởng rằng ta không dám động thủ, cũng giống như ta đổi máu cho hoàng thượng vậy, triều định Đại Chu, cũng nên thay máu!”

Lời nói vô cùng dõng dạc, người cười nhạt có, kẻ kinh miệt cũng không ít, nhưng cũng có người giống như vừa có một nhận thức mới về

nàng, ví dụ như Lâm Tri.

“Hiện tại, chư vị có chuyện gì muốn nghị sự?”

Giống như muốn khiến cho nàng quẫn bách, không có người dám nói chuyện, ngay khi Đổng Minh Dương chuẩn bị xuất đầu, Chu Tri Sâm đã dẫn đầu nói trước.

“Bởi vì chuyện lúc trước, nên cấm vệ quân đã được thanh tra toàn bộ, trách nhiệm này do Vệ tướng quân và một số người có liên quan xử lý, nhưng nếu muốn xử lý hết thì sẽ phải tốn thời gian rất dài, Trang tiểu thư có kế sách đối ứng hay không?”

Vệ Hàm cũng đứng ở hàng đầu, lúc này tiến lên một bước, chắp tay nói: “Điện hạ nói rất đúng, không chỉ phòng ngự trong cung mà cả trong https://thuviensach.vn

kinh đô cũng là do hạ quan chưởng quản, có thể được hoàng thượng tín nhiệm là vinh hạnh to lớn của thần, nhưng như vậy không hợp quy củ, thỉnh Trang tiểu thư cho quyết sách.”

“Nếu đã nói đến chuyện này, vậy ta sẽ lấy chuyện chuyện khác cũng nghị sự với các ngươi.” Trang Thư Tình đỡ tay Ôn Đức ngồi xuống, tuy rằng thấp xuống, nhưng khí thế lại không mất, “Nhân chuyện ngũ hoàng tử

cấu kết với Cúc quốc mà Đại Chu mất đi một tòa thành, hơn nữa… Binh bộ

thượng thư Chu đại nhân, ngài nói thử một chút về động tĩnh hiện tại của Cúc quốc.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 172: Dùng Ba Người

Binh bộ thượng thư Chu Tân Đông bị điểm danh, thân thể cứng lại một chút, nhưng rất nhanh liền đứng ra khỏi hàng, hắng lại giọng nói:

“Ngày hôm qua binh bộ vừa nhận được tin tức, Cúc quốc đang tăng cường binh lực ở biên giới, có ý muốn đánh qua biên giới.”

Cho dù là người ôm thái độ chuyện không liên quan đến mình nhưng khi nghe lời như vậy trong đầu liền hoảng hốt, hoặc là nói đã bị dọa.

Đại Chu, đã yên ổn hơn mười năm, hiện tại Từ Công Mậu đã gặp nạn, nếu bây giờ thật sự xảy ra chiến sự, ai sẽ làm tướng?

Nếu chuyện chỉ giống như đi hái đào, bọn họ tất nhiên sẽ tận hết biện pháp đem người có quan hệ với mình đưa ra, nhưng trước mắt lại không phải là lúc đào đã chín.

Trong mắt nhìn rõ biểu hiện của mọi người, Trang Thư Tình nhàn nhạt nói: “Theo ý của chư vị, ai sẽ làm tướng?”

Vẫn không có người nói chuyện.

Hay là mọi người cảm thấy, Đại Chu ngay cả đánh một trận cũng không có sức?”

Chu Tri Sâm thân là hoàng tử Chu Quốc, tuy rằng cũng có thời điểm rối rắm nhưng từ trong thiên tính đã có kiêu ngạo của một vị hoàng tử, bị

lời này chọc trúng điểm ngứa hắn liền tiến lên một bước, “Ta nguyện làm tướng.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình liếc hắn một cái, cũng không lập tức đáp ứng nói: “Ta đã biết.”

Mọi người chỉ cho rằng nàng không thể làm chủ chuyện này nên cũng không để ý.

“Cấm vệ có tả hữu thống lĩnh, hữu thống lĩnh đã bị hạ ngục, còn lại vị

tả thống lĩnh được ngũ hoàng tử đề nghị hoàng thượng điều đi đón người của Từ gia, hoàng thượng cũng nói hắn chung tâm, chờ sau khi hắn trở về

sẽ trực tiếp cho hắn chưởng quản cấm vệ quân, nói đến đây, ta cũng muốn tính với chư vị một khoản lớn.”

Trang Thư Tình dựa ra phía sau, người lui vào càng khiến cho nàng càng trở nên nhỏ bé, nhưng lúc này không có người chút ý đến chuyện này.

Một vạn cấm vệ trong cung cộng với tứ vệ trong kinh đô cũng có hơn người hai vạn người, trừ một bộ phận nhỏ trông giữ bên ngoài ra thì toàn bộ số còn lại đều là phản tặc, không phải mấy chục mấy trăm, cũng không phải mấy ngàn người, con số này được tính bằng vạn, LÀ BẰNG VẠN.

Chư vị quản từng chuyện lớn nhỏ của Đại Chu, thế nhưng lại không có đến một người phát giác, trước khi sự tình xảy gia liền động thủ dập tắt. Chư vị

có từng nghĩ đến? Hay là cảm thấy chỉ cần các ngươi không tham dự mưu phản thì có nghĩa là các ngươi vô tội? Hoặc là đám người các ngươi nghĩ

rằng, đã có người của mình đứng trong đội ngũ của ngũ hoàng tử nên mới có thể đắc trí?”

“Sự tình cuối cùng khi nào mới trở lại bình thường? Là khi Bạch công tử tự thân giết người mới có thể mở ra một con đường máu, là mượn sức của đám mãnh thú mà trong mắt các ngươi chúng chỉ là đám súc vật kia để

đánh lui quân phản loạn. Trong khoảng thời gian này, các ngươi làm cái gì?”

https://thuviensach.vn

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ, hoàng thượng có phải việc xong liền tính toán sổ sách với bọn họ, bọn họ phải làm thế nào để chứng minh sự trung quân của mình,…

“Hoàng thượng không có ý muốn truy cứu.” Thấy rất nhiều người nhẹ

nhàng thở ra, Trang Thư Tình tiếp tục nói: “Nhưng sau này, tuyệt sẽ không tiếp tục dung túng, chư vị, ngày lành của các ngươi đã qua. Về sau, người nào tự giác thấy mình không có tài thì tự động treo ấn đi, Ôn Đức.”

“Có lão nô.”

“Đem thứ này cho chư vị nhìn.”

”Vâng.”

Trên khay vàng dựng một quyển sổ con, chữ viết quyên tý, là do Trang Thư Tình tự tay viết.

Đầu tiên qua tay Chu Tri Sâm.

“Ngày hôm đó, người đầu tiên đến cứu giá gồm có ba người của Lại bộ, gồm có Lại bộ thượng thư Trương Hải, Trung thư thị lang Đồng Minh Dương, hữu Thiên Tri Ngự sử Vệ Kiến Hi cùng phụ trách. Truyền tin có Ôn công công lĩnh theo ẩn vệ bẩm báo, về sau nhậm quan, điều tra rõ sự

tình sau liền thăng quan cho ba người các ngươi, đương nhiên, nếu hoàng thượng cảm thấy các ngươi làm việc không thích hợp sẽ lập tức đổi người.”

Như vậy cơ hồ đã dời đi một bộ phân của Lại bộ, quyền lực của Lại bộ

giảm xuống. Nhưng người được lợi trong đó cũng là Lại bộ thượng thư, thủ

đoạn cân bằng này khiến không ít người thầm nghĩ nữ oa nhi này làm việc lão luyện, như mà nhanh như vậy đã đỡ người của mình lên, có phải hay không quá nóng vội?

https://thuviensach.vn

“Đổng Minh Dương là tam cữu của ta không sai, ta dùng hắn, đưa hắn lên vị trí này là vì hắn thích hợp, một người có thể vì phụ mẫu mà ẩn nhẫn mười mấy năm, lực nhẫn nại của hắn, sự cẩn thận của hắn, cùng với sự kiên định mười mấy năm như một này trong số các người ít người có được, nắm giữ quốc khố và nhân lực của một quốc gia có ý nghĩ gì ta biết, các người cũng hiểu được rõ ràng, nếu không có một tấm lòng kiên định, biết phân biệt thị phi thiện ác thì không thể ngồi lên vị trí này.”

Chuyện của Đổng gia đã sớm truyền khắp kinh đô, ở đây không có mấy người không biết, tuy rằng không có người nào chạy đến trước mặt Đổng Minh Dương khen ngợi hắn, nói hắn mấy năm qua làm được rất giỏi, nhưng trong lòng, rất nhiều người đều đối với hắn cũng có hảo cảm, cảm thấy hắn là một nam tử hán, thể diện của Đổng gia đều do hắn từng chút từng chút nhặt lại.

Để vị trí này cho hắn ngồi, bọn họ tuy rằng vừa không cam lòng vừa hâm mộ nhưng cũng cảm thấy thích hợp, giống như Trang Thư Tình nói vậy, đi theo lão đại và lão nhị Đổng gia nhiều năm nhưng vẫn có thể bảo toàn được tấm lòng như lúc ban đầu, người như vậy khó có được.

Người như vậy cho dù có làm việc thiên vị nhưng cũng có điểm mấu chốt.

“Ta dùng Trương đại nhân cũng không phải chỉ vì muốn bóc quyền lực của Lại bộ ra để bồi thường hắn, mà cũng bởi vì hắn thích hợp, làm quan lâu năm, chút tật xấu vẫn phải có, nhưng hắn có một bản lĩnh mà không bất cứ người nào trong các ngươi có được, những quan viên hắn đã từng gặp, cho dù là mười năm trước hắn vẫn cóthể nhớ rõ ràng, hơn nữa còn vừa thấy người liền có thể gặp ra, quốc khố cần người như vậy, hi vọng Trương đại nhân về sau có thể làm được càng tốt.”

Trương Hải cảm thấy trong lòng vô cùng kích động, hắn bước ra khỏi hàng, đáp một tiếng ‘Vâng’, lại muốn nói thêm lời cam đoan chắc chắn https://thuviensach.vn

nhưng thế nào cũng cảm thấy không nói nổi nên lời.

Trang Thư Tình lại nói, “Về phần vì sao ta lại muốn dùng Thiên Tri Ngự sử đại nhân… hẳn là không cần ta nhiều lời.”

Không ít người trên mặt vặn vẹo một chút, nếu trong các vị quan viên có xếp hạng người không được hoan nghênh nhất, người đứng đầu bảng chắc chắn là Vệ Kiến Hi, quan viện trên triều đình cơ hồ ít có người nào không bị hắn tố cáo, người gần bốn mươi nhưng lại vẫn duy trì tính khí của người trẻ tuổi, cô độc không chịu bất kỳ uy hiếp, người chán ghét hắn nhất cũng phải thừa nhận, người này làm việc mặt có hếch lên tận trời cũng không ai tìm ra được khuyết điểm của hắn, vô cùng thanh liêm, đến này hắn vẫn còn ở một căn nhà trong phố nhỏ, ăn đồ bình thường, dùng đồ bình thường, muốn tìm phiền toái cho hắn, kéo hắn xuống ngựa cũng không được.

Nhưng hoàng thượng thích hắn, mỗi lần ban thưởng đều cho hắn hai phần, có đôi khi nhớ tới hắn còn cho người đưa điểm tâm qua cho hắn, vừa thẳng thắn lại thanh liêm.

Đua hắn lên vị trí kia, quả thật là… còn tốt hơn là chữ ‘tốt’.

Cũng bởi vì dùng hắn, nên đối với chuyện Trang Thư Tình dùng Đổng Minh Dương cũng không người nào nói cái gì.

Bọn họ tin tưởng, nếu Đổng Minh Dương ngồi ở vị trí kia mà làm không tốt, người đầu tiên không buông tha hắn chính là Vệ Kiến Hi.

Vệ Kiến Hi đứng ra, một thân quan bào cũ nhưng lại chỉnh tề thẳng đứng, thanh âm cũng vang vọng: “Hạ quan nhất định sẽ không làm nhục sứ

mệnh.”

Thời điểm Trang Thư Tình biết Vệ Kiến Hi thì nàng rất có hảo cảm với hắn, nhìn hắn cười cười, nói: “Làm cho tốt, tầm quan trọng của nhân tài https://thuviensach.vn

đối với quốc gia mà nói tuyệt không thu kém ngân khố có đầy hay không, quân lương có đủ hay không, chỉ cần có nhân tài, cho dù thứ gì cũng không có thì chúng ta cũng có thể khiến nó trở nên có.”

“Vâng.” Ánh mắt Vệ Kiến Hi sáng lên, nhìn thấy hắn khiến cho người có loại cảm giác nhìn thấy hi vọng, khó có khi do dự, thanh âm Vệ Kiến Hi đột nhiên hạ thấp, giống như có chút lo lắng, hay hoặc là… ngượng ngùng,”Trang tiểu thư, tuy rằng người mang đến mãnh thú lập công lớn, nhưng chuyện lúc này đã xong, không biết có thể để chúng nó về núi hay không? Khắp nơi trong hoàng cung đều thấy chúng nó, cho dù là kinh đô cũng thường có thể nhìn thấy, nếu thương hại đến người, chẳng phải là Trang tiểu thư đã tự bôi đen mình?”

Tên đầu gỗ này!

Vừa mới chiếm được ưu việt lớn từ người ta nhưng vẫn còn chưa nuốt xuống đã bắt đầu tìm phiền toái, đầu óc tên này rốt cuộc sinh trưởng như

thế nào?

Trang Thư Tình đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại chợt cười, “Đa tạ Vệ

đại nhân nhắc nhở, ta đã biết, chờ đến khi hoàng cung có người phòng ngự

ta sẽ thả chúng nó về núi.”

Vì không để chúng nó bị đói mà đã thương người, lượng thịt mỗi ngày cung cấp đều vô cùng khủng bố, nhiều đại gia như vậy, quả thật nuôi không nổi, cho dù không có Vệ Kiến Hi nhắc nhở, nàng cũng sẽ mau chóng thả

chúng nó rời đi.

Điều kiện tiên quyết là an nguy trong hoàng cung phải có người tiếp nhận, hơn nữa người này phải được nàng tín nhiệm.

“Về phần tứ vệ thống lĩnh trong kinh, đây chính là khảo nghiệm thứ

nhất đối với các ngươi, hiện ở kinh thành có Vệ tướng quân, cũng không cần nóng nảy, ba người các ngươi thương lượng một chút, tuyển ra mấy https://thuviensach.vn

người lấp vào vị trí này, những thứ khác, tài nguyên và vật tư cũng cần phải trang bị một chút, chuyện này các ngươi cũng quyết định đi, chọn tốt thì giao người ra là có thể.”

Ba người nhất tề xác nhận..

“Đúng rồi Chu đại nhân, hiện tại tứ vệ và cấm vệ quân quá ít, ngươi nghĩ biện pháp bổ sung vào đi.”

”Vâng.”

Đổng Minh Dương hít sâu vào một hơi mới khiến bản thân không thất thố, nắm giữ nhân tài quốc gia, vị trí này có bao nhiêu trọng yếu không cần người nào nói hắn cũng biết, Trang Thư Tình thế nhưng lại dám đưa hắn lên vị trí này, ngay khi hắn lo lắng sẽ có người lợi dụng việc công mà xử lý tư, nàng lại dùng lý lẽ khiến mọi người không có lời nào để phản bác.

Thư Tình cũng là đang nói cho hắn, nàng cho hắn cơ hội, cho Đổng gia cơ hội, nhưng mà bọn họ cũng phải cố gắng, Đại Chu không nuôi người rảnh rỗi, Đổng gia cũng không ngoại lệ.

Nội dung lâm triều hôm nay đều có tiểu thái giám thay phiên nhau nhớ

kỹ về bẩm báo lại cho hoàng thượng biết, một chữ cũng không thiếu, cho dù là lời của Trang Thư Tình hay là quan viên.

Những nội dung này, Trang Thư Tình không có nói trước cho hoàng đế, hoàng đế cũng không hỏi, hai người trong vô hình đều có chung nhận thức: Trong lúc nàng giám quốc, cũng không phải chuyện gì nhất nhất đều báo cho hắn biết.

Hoàng đế ngầm đồng ý.

Lúc này nghe, hắn càng thêm cảm thấy quyết định này không sai, làm một người ngoài cuộc quan sát, nhưng lại cảm thấy vô cùng thích ý.

https://thuviensach.vn

“Thì ra còn có thể làm được như thế, trẫm thật sự đã nhặt được bảo, Tiếu Nhi, con nói tẩu tử chưa qua cửa này của con có lợi hại hay không?”

“Phụ hoàng, là Bạch ca ca nhặt được bảo.” Khi đến thỉnh an được hoàng thượng lưu lại hắn đều nghe hết quá trình, Chu Tri Tiếu nhỏ giọng sửa lại một chút, “Trang đại phu vốn đã rất lợi hại, lợi hại hơn rất nhiều người.”

Hoàng đế đắc ý cười ra tiếng, nhất thời quên trên tay đang còn có kim liền vỗ xuống giường, Vinh Chính sợ tới mức hồn bay mất, “Hoàng thượng, ngài cẩn thận!”

“Không sao, trẫm cao hứng.” Đặt tay lên chăn, vén lên ống tay áo, vừa nhìn thấy vết ứ xanh liền cười,” Nha đầu kia cũng thật dám xuống tay, nhìn tay trẫm này, đã vài ngày rồi mà vẫn còn xanh.”

“Trang đại phu cũng là vì cứu ngài, nghe Chu Tề nói, lúc đó Trang đại phu đứng ngồi không yên, vì thay máu cho ngài mà phải làm luôn tay, không có người nào biết phải làm thế nào, tất cả mọi người không ai có thể

giúp nàng…”

”Trẫm không trách nàng.” Đánh gãy lời giải vây của Vinh Chính, hoàng đế giả bộ tức giận nghiêm mặt, “Mới bao lâu mà cả đám các người đều đứng về phía nàng.”

Mặt Vinh Chính cứng lại, đầu cũng nâng không dậy được.

“Được rồi, không trách các ngươi, như vậy cũng chứng minh rằng nàng quả thật là người tốt, nhân tâm đều sẽ trưởng thành, có thể khiến đám người ở trong cung lâu đến thành tinh các ngươi cũng giúp nàng nói chuyện, rất ít người có thể có được.

”Hoàng thượng thánh minh, vi thần chỉ là... Bội phục Trang tiểu thư, tuổi còn nhỏ nhưng lại rất có bản lĩnh, không dễ gì tìm được.”

https://thuviensach.vn

Aizz, người bản lĩnh cũng không phải từ trên trời rơi xuống, đúng là không dễ tìm được.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 173: Nhân Tuyển

Kinh đô hai ngày nay náo nhiệt vô cùng.

Những ngày tháng mờ mịt đã qua, mọi người lại có thể thành thơi bàn tán, mà đề tài nóng hổi hiện nay đều xoay quanh triều đình.

Mà cho dù là đề tài gì thì nội dung bên trong cũng chỉ có một người, Trang Thư Tình.

Một nữ nhân lại có thể làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn lên giám quốc, chưa kể đến thuở khai thiên dựng nước, mà ngay cả trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng đại khái là vì nàng làm nên được quá nhiều đại sự, thời cơ lại vừa, cũng không có nhiều người dám đừng ra thẳng mặt phản đối, ngược ại, bọn họ đang cảm thấy tò mò.

Vì vậy khi tin tức quan viên đề bạt nhân tài cùa bộ tài nguyên được lập ra, những người tự nhận có tài giống như trời hạn gặp mưa to, trong lúc nhất thời Trang Thư Tình đã được phủng lên thần đàn.

Học thành văn võ chỉ vì bán mạng vì đế vương gia, nhưng con đường đến với đích cuối chỉ có một: Tham gia khoa cử.

Chỉ là cây cầu độc mộc này quá khó đi, có một số người thứ gì cũng tinh thông, chỉ duy độc không hiểu bát cổ ngôn luật, vì thế đường ra duy nhất cũng không còn.

Mà hiện tại, Trang đại phu mới chịu trách nhiệm giám quốc không bao lâu đã mở ra một cánh cổng lớn như vậy cho bọn họ, sao bọn họ có thể

https://thuviensach.vn

không mừng như điên?

Sau đó, bảng vàng được đề ra.

Cái bàng vàng này có chút đặc thù, chỉ có một bảng.

Bàng vàng này cũng nhưng lần khác bọn họ nhìn thấy rất khác biệt, một đống ô vuông lớn lớn nhỏ nhỏ, bên trong viết tên họ, quê quán, cùng với am hiểu.

Nha dịch đứng hai bên khua chiêng đồng, thanh âm vô cùng vang dội,

“Trang tiểu thư phụng sự ký thác của hoàng thượng đề ra bàng này, những ai cảm thấy bản thân có thể ra sức làm việc vì Đại Chu thì đều có thể đến nha môn lịnh một tờ giấy như thế này, sau đó điền vào đơn rồi nộp lên, không được mang đi, Trang tiểu thư ra lệnh cho ta đứng ở đây nhắc nhở kĩ

càng cho mọi người, không phải các ngươi viết cái gì thì sẽ được như thế

đó, sẽ có người đặc biệt được cử đi xác minh, nếu như thứ các ngươi viết chỉ là lừa gạt, loại người không có phẩm đức như vậy, trọn đời sẽ không được bổ nhiệm.”

Cùng một lời nói đó được nhấn mạnh đến ba lần.

Người nghe được bắt đầu cân nhắc suy nghĩ, sau khi đã triệt để hiểu được lập tức ào ào chạy đến nha môn, chuyện như vậy mà không chiếm trước tiên cơ thì sẽ tuột mất khỏi tay.

Trong cung, Hoàng đế cũng đang cẩn thận suy nghĩ, “Nhưng nơi khác cũng dùng biện pháp này sao?”

“Có thể, nhưng ta kiến nghị việc này nên để bộ tài nguyên đi làm, không được để quan viên địa phương trực tiếp nhúng tay, sẽ rất khó quản ý.” Hôm nay nói không ít lời, cổ họng Trang Thư Tình có chút khó chịu, đã uống ba chén nước, uống xong lại cầm chén trà đi ra ngoài, Ôn Đức hiểu ý giúp nàng nói tiếp.

https://thuviensach.vn

Việc này không thể thành trong thời gian ngắn, nếu muốn khai thác hết nhân tài của Đại Chu thì cũng phải mất ba năm.” Với một thế giới không có internet, nàng làm được như vậy đã là cự hạn, có thể sựu dụng được một bộ phận cũng tốt hơn để nhưng nhân tài không thi đậu khoa cử

dần dần mai một.

Hoàng đế có chút đăm chiêu gật đầu, đưa ra một vấn đề khác, “Cúc quốc… ngươi tính để ai xuất chiến?”

“Từ tướng quân.”

Hoàng đế ngồi ngay ngắn lại, trên mặt vừa mừng vừa sợ, “Hắn còn sống?”

Trang Thư Tình sững sờ một chút. Chẳng lẽ nàng vẫn chưa nói chuyện này với hắn sao? Nghĩ một chút cũng thấy chuyện cứ lần lượt xảy đến, quả

thật là không có thời gian nói đến chuyện này.

“Còn sống, trúng độc, tận mắt thấy trưởng tử vì bảo vệ hắn rút lui mà chết ngay trước mắt, treo lại một hơi được con thứ hau dùng mọi cách, thiên chân vạn khổ mang về Hội Nguyên Phủ, Chỉ Cố cho người hộ tống bọn họ đến Khi thành, chắc đã đến trước võ đài.”

“Đó là bề tôi đắc lực của trẫm!” Hoàng đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu hắn không tin tưởng Từ Công Mậu sau có thể thả cho hắn về Hội Nguyên Phủ tĩnh dưỡng, lúc biên cương nguy nan lại nhớ đến hắn đầu tiên!

Sự thật chứng minh hắn không nhìn nhầm người. Vì bảo vệ giang sơn của trẫm mà ba người con trai giờ chỉ còn lại hai. Đáng tiếc cuối cùng lại…

Đầu nhất thời choáng váng, hoàng đế nghiêng người qua một bên.

“Hoàng thượng!” Ôn Đức nhanh chóng tiến lên đỡ lấy người, Trang Thư Tình vội đứng dậy bắt mạch, cơ thể thế nhưng lại yếu đến như vậy, https://thuviensach.vn

trách không được Thanh Dương Tử nói nếu không điều dưỡng tốt thì chỉ

còn hai năm.

Một hồi sau, hoàng đế mới trở lại bình thường, cười khổ nói: “Thân thể này có thể chống đỡ được bao lâu.”

“Là ta đã quên mất ngài không thể tiếp tục chịu kích thích.”

“Chuyện như vậy sao có thể gạt trẫm, Thư Tình, trẫm biết ngươi thân cận vời Từ gia, thay trẫm suy nghĩ tốt làm như thế nào mới có thể bồi thường bọn họ.”

“Vâng, ta sẽ khiến bọn họ an lòng.”

Ôn Đức mang trà đến, hoàng đế uống vào hai ngụm, đây là trà điều dưỡng thân thể Thanh Dương Tử dã để ại trước khi đi, sau đó hoàng đế lại hỏi, “Từ khanh còn có thể lên chiến trường hay không?”

“Có thể, nhưng ta sẽ không đồng ý, có cơ hội được lên chiến trường trả thù hắn sẽ liều chết tìm mọi cách trả thù cho trưởng tử, hoàng thượng, ta muốn tam hoàng tử xuất chiến, lại cho một tổ đến quan sát chiến trường, người Chu Quốc hiện tại đang cực kỳ thiến thốn đó là một vị tường quân chân chính trải qua chiến sự, để cho bọn họ đi quan sát để thích ứng hoàn cảnh, chờ cơ hội thích hợp rồi cho bọn họ tham chiến.”

Hoàng đế lau trán, “Vì có thể sống đến khi Chiêm Nhi trở về, sau này trẫm sẽ không quan tâm đến triều chính nữa, thời điểm cần trẫm ra mặt thì ngươi nói một tiếng là được.”

Đây là giao cho nàng tất cả tín nhiệm?

Một lát sau Trang Thư Tình mới gật đầu.

https://thuviensach.vn

Thấy hoàng thượng mỏi mệt nhắm mắt, Trang Thư Tình đang định rời đi lại chợt nghe hắn nói: “Gia quyến của lão đại, lão nhị, lão tứ, ba người cũng phải xử trí, việc này không thể kéo dài, càng kéo dài sẽ càng khó xử

lý.”

Đầu sỏ gây nên đã chết, thừa lại một phòng thê thiếp mất đi nam nhân, nhi nữ mất đi phụ thân, “Hoàng thượng… tính toán xử lý thế nào?”

Lại một trận trầm mặc.

Trang Thư Tình cũng chỉ lẳng lặng chờ.

Sau một hồi khác lâu, thanh âm của hoàng đế mới ẩn ẩn truyền đến,

“Cấm túc tam phủ, mỗi ngày đưa những cái cần đưa qua, bất luận kẻ nào cũng không được xuất nhập.”

“Đứa nhỏ vô tội.”

“Sao trẫm có thể không biết đứa nhỏ vô tội, nhưng đây đều là phụ thân bọn họ tạo nghiệt, làm con thì cần trả lại, bằng không trẫm sao có thể giao phó với nhiều người đã chết đi như vậy.”

Gia quyến của ba người bọn họ Trang THư Tình dã xem qua tư liệu, tổng cộng có tám đứa nhỏ, bốn nam bốn nữ, lớn nhất là chín tuổi, nhỏ nhất vẫn còn trong tã lót.

Nếu như để bọn nhỏ một mực sống trong hoàn cảnh như vậy, nàng không thể tưởng tượng được bọn nhỏ sẽ trưởng thành thành cái dạng gì.

“Hoàng thượng, người của hoàng thất đã không còn nhiều.”

Ngực hoàng đế cứng lại, “Vậy theo ngươi thì phải làm thế nào?”

“Đón đứa nhỏ vào trong cung nuôi dưỡng, không cần giao vào tay phi tần nào cả, để bọn nhỏ cùng sinh hoạt ở một cung, nhờ hoàng hậu chiếu cố, https://thuviensach.vn

chọn ra một người đức hạnh xuất chúng làm tiên sinh của bọn chúng, dạy bọn nhỏ học tập tri thức và đạo lý làm người, mặc kệ bọn nhỏ có thành tài hay không thì cũng tốt hơn để cho bọn chúng tự sinh tự diệt, trẻ nhỏ rất dễ

dạy, không chừng có thể nuôi dưỡng ra vài người có tiền đồ.”

Vinh Chính hận không thể biết ẩn thân ngay lúc này, biến mất lập túc khỏi phòng, những lời này không phải hắn có thể nghe.

Trong mắt hoàng đế cũng có vui vẻ, cân nhắc một chút, càng nghĩ

càng cảm thấy đây quả là một biện pháp tốt,tuy rằng nhi tử không tốt nhưng kia dù sao cũng là tôn tử của hắn, nhiều như vậy sao có thể buông tha hết thảy, hắn sao có thể nhẫn tâm như thế!

Cường ngạnh chống đỡ thân thể dậy, hoàng đế cũng quên mất lễ nghi quy củ, nắm chặt lấy tay nàng, “Thư Tình, việc này con cứ tự mình xử lý, không cần phải mượn tay người khác, trẫm tin con, nhưng không thể tin được những người trong cung đó.”

Trang Thư Tình đối với loại tứ chi tiếp xúc này cũng không có phản ứng quá lớn, thấy hắn khí sắc không tốt liền tiến lên đỡ người nằm xuống, sau đó mới thuận thế rút tay ra, khẩu khí nhẹ nhàng giống như đang an ủi người bệnh, “Yên tâm, con tất nhiên sẽ ra sức hoàn thành.”

Không biết hoàng đế nghĩ như thế nào, lại nói thêm một câu, “Hoàng hậu nơi đó con cũng phải tự minh đi nói.”

“Vâng.”

Nhìn nàng, hoàng đế đột nhiên đổi đề tài, “Có phải trong lòng đã có nhân tuyển hay không?”

“Vâng.” Trang Thư Tình nói thẳng, “Lục hoàng tử không sai.”

https://thuviensach.vn

“Tiếu Nhi?” Hoàng đế nhăn mày lại, “Tính tình của thằng bé này rất mềm lòng, làm người không sai như làm hoàng…”

“Hắn không mềm lòng, hơn nữa làm việc cự kỳ có kết cấu, nếu trong lòng không có thông minh và mưu kế, hắn không có khả năng có thể cứu được ngài dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của ngũ hoàng tử, hắn ở trong cung không có nhiều người tài trợ giúp, hắn chỉ có một thái giám cận thân, nhưng hắn lại vẫn có thể trộm được ngài từ trợ thủ của ngũ hoàng tử, bị

vắng vẻ mấy năm nay nhưng hắn lại không hề oán hận, không bị dã tâm khiến thần trí mê muội, không vì thân thể không trọn vẹn mà cảm thấy bế

tắc hay không cam lòng, mà có thể trầm tĩnh xem sách và học hỏi tri thức nhiều năm, hoàng thượng, đứa con trai này của ngài so với bất cứ người nào cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, còn nữa, hắn mới mười bốn tuổi, trụ

cột tri thức tốt, phẩm chất tốt, nhưng cái khác đều có thể dạy.”

“Xem ra con thực sự coi trọng Tiếu Nhi.” Tâm tình hoàng đế rất tốt,

“Trẩm chỉ sợ Tiếu Nhi giống trẫm, đến lúc đó sợ là làm việc sẽ bị cản trở.”

“Chuyện như vậy không thể nói trước, chờ người của con đến kinh thành, con sẽ làm phẫu thuật cắt đi ngón tay thừa cho lục hoàng tử trước, những chuyện khác, từ từ nói sau.” Trang Thư Tình đứng dậy, “Ngài nghỉ

ngơi cho tốt, có chuyện gì muốn làm thì để Ôn công công nói lại với con, phải tận lực khiến đầu óc được nghỉ ngơi, không được nghĩ nhiều.”

“Trẫm đã biết, Ôn Đức, ngươi cho người đi thu thập Lan Chỉ Hiên cung đi, về sau Thư Tình sẽ ở đó xữ lý công vụ, nếu mệt thì cũng có nơi để

nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

Hiện tại bên người Trang tiểu thư có hai người trong sáng ngoài tối che trở, hô một tiếng liền có mãnh thú chung quanh trợ giúp, sau khi rời đi tâm trạng cũng vô cùng sáng khoái.

https://thuviensach.vn

Phủ đại hoàng tử đã bị bế mấy ngàu hôm nay mới nhìn thấy đoàn người cầm lệnh bài hoàng thượng tiến vào, trong lòng mọi người đều cảm thấy không yên, đại hoàng phi gầy yếu rất nhiều, tuy nhiên vẻ mặt lại không hề có khiếp nhược,”Không biết phụ hoàng tỉnh xữ lý gia quyến như

thế nào?”

“Không vội, hoàng phi chờ một chút.”

Thời gian chờ đợi tuy không lâu nhưng lại khiến lòng người dày vò, ngay khi đại hoàng phi khẩn trương sắp ngất đi thì nhị hoàng phi và tứ

hoàng phi đồng thời đi tới.

Ba người gặp nhau đều cảm thấy thổn thức.

“Người đều đến vậy ta liền nói ngắn gọn, ý chỉ hoàng thượng là phong bế ba tòa phủ đệ của ba vị hoàng tử, nhu cầu vật chất trong phủ mỗi ngày sẽ

được đưa đến, không được bất luận kẻ nào xuất nhập, nếu phát hiện, toàn phủ chịu tội.”

Xử lý như vây cũng là chuyện trong dự liệu, ba người cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra hay vẫn là thất vọng, không có bất kỳ kỳ tích nào xuất hiện, sự tình cũng không bởi vì điện hạ chết đi mà kết thúc,. Trang Thư

Tình đem vẻ mặt của ba người thu hết vào trong mắt, lại nói: “Tam phủ

tổng cộng có ba vị hoàng tôn, toàn bộ đón vào cung giáo dưỡng…”

“Cái gì?” Người thiếu kiên nhẫn nhất là tứ hoàng phi lập tức liền kinh hô ra tiếng, chợt lại che miệng lại, trong mắt nổi lên nước mắt.

Phá bỏ lệnh cấm trừ phi được hoàng thượng đặc xá, bằng không cả đời này các nàng cũng đừng mơ bước ra ngoài một bước, các nàng nhận mệnh, ai bảo các nàng có một vị trượng phu dã tâm.

Nhưng các nàng đều có đứa nhỏ của mình, bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, trói buộc ở nơi tù túng này sao có thể trưởng thành hoàn thiện, vốn cho là https://thuviensach.vn

vận mệnh bọn họ đã sớm định ra như vậy, đột nhiên lại có đường xoay chuyển, các nàng sao có thể không kích động.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 174: Đường Sống Trong Chỗ Chết

Trang Thư Tình cho tới bây giờ cũng không phải một người cứng rắn, chỉ là hiện thực khiến cho nàng không thể không xây nên một lớp vỏ cứng rấn, nhưng cho dù cứng rắn nhưng vẫn như trước là một trái tim mềm mại.

Nàng mềm giọng nói: “Ta hi vọng các ngươi có thể tự mình đưa hài tử

xuất môn, dặn bọn họ nỗ lực tiến lên, không cần bắt bọn nhỏ nhận hết oán hận cùng không cam lòng của các ngươi, ta sẽ tuyển một vị tiên sinh dạy bọn nhỏ học thức và phẩm đức, chắc chắn sẽ dạy bọn nhỏ nên người, sẽ

không để cho bọn nhỏ gọi người khác là mẫu thân, hoàng hậu sẽ tự thân giáo dưỡng, bọn nhỏ sẽ ở cùng một cung, sẽ không một mình cô đơn trong một toàn cung điện.”

Ba vị hoàng phi, ba vị mẫu thân lúc này đã rơi lệ đầy mặt, đây là hy vọng xa vời mà các nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

“Chỉ cần bọn nhỏ một lòng tiến tới, về sau có thể có tiền đồ, chưa hẳn không thể đón các ngươi ra phủ.” Trang Thư Tình nhìn các nàng, nói lời thấm thía, “Không được để bọn nhỏ đi còn đường trước kia của phụ thân chúng, Chu Quốc là thiên hạ của Chu gia, vì nhà của mình góp một viên gạch còn tốt hơn hủy đi trụ cột của chính mình, các ngươi nghĩ thế nào?”

“Vâng, vâng, chúng ta đã biết, ta nhất định sẽ nói tốt với bọn nhỏ, nhất định sẽ, nhị đệ muội, tứ đệ muội, các muội nói có đúng hay không?”

“Đúng đúng, ta nhất định sẽ làm như thế, cho dù hủy đi bản thân ta cũng không thể hủy đi con ta.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nở nụ cười, “Yên tâm, bọn nhỏ là con cháu Chu gia, hoàng thượng sẽ che chở bọn họ, sẽ không để bọn nhỏ chịu khi dễ, mấy vị

quận chúa sẽ có ma ma dốc lòng dạy, về sau nhất định sẽ tìm được một lang quân như ý.”

Đại hoàng phi phịch một tiếng quỳ xuống, nhị hoàng phi và tứ hoàng phi cũng đồng dạng như vậy, “Ta trước giờ không biết phân biệt người tốt kẻ xấu, ân tình của Trang tiểu thư, suốt đời này ta nhớ kỹ, những chuyên khác không nói, người nhà mẹ đẻ ta nhất định sẽ không khó xử Trang tiểu thư, Chỉ mong đến ngày có thể gặp lại ở bên ngoài.”

“Đại tẩu nói chính là ý của ta và tứ đệ muội, Trang tiểu thư gúp chúng ta tìm đường sống trong chỗ chết, chuyện này trước đây ta cũng không dám nghĩ, cẩm ơn ngài, thật sự cám ơn ngài, cám ơn ngài,…”

Vì con, cho dù là người kiêu ngạo cũng có thể trở nên hèn mọn, tựa như mẫu thân của nàng, lúc đó chẳng phải vì tỷ đệ bọn họ mà táng mạng ở

Trang gia.

Trang Thư Tình tất nhiên không thể chịu đại lễ của các nàng, cũng không thích như vậy, nâng đại hoàng phi lên nói: “Ta đi ra ngoài trước, ngươi đưa hai tử ra, hai người các ngươii cũng trở về đi, ta sẽ lập tức qua đón bọn nhỏ.”

“Vâng, vâng.” Ba người lau lệ đi chuẩn bị, tinh thần trước giờ chưa từng tốt như vậy.

Ba nhà, tám đứa nhỏ, mọi người đều hiểu lần này ly khai thì rất khó có thể gặp lại nhau, có người không hiểu chuyện mếu máo, cũng có người cười đến thoải mái.

Đưa người đến Ôn Tâm điện, cung nữ và ma ma toàn bộ đều đã đến, Ôn Đức cũng đến. Trang Thư Tình không tiếp xúc nhiều với đám hoàng tôn quận chúa nhiều, nàng còn có nơi phải đi.

https://thuviensach.vn

Hoàng hậu nhìn nàng đến cũng nói, “Ôn Đức đã tới, có ý nhắn dùm ý chỉ của hoàng thượng.”

Nàng không có nói ý chỉ là gì, Trang Thư tình cũng không hỏi.

Hai người ngồi đối diện nhau, một người là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, một người là nữ tử hiện có quyền lực lớn nhất Đại Chu.

Nhưng bản thân hoàng hậu biết rõ, nàng kém đôi phương rất nhiều.

“Thư Tình… ta có thể gọi ngươi thư vậy sao?”

“Tất nhiên có thể, nương nương là trưởng bối, xưng hô Thư Tình như

thế nào cũng được.”

Hoàng hậu cười, tuy rằng khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng bộ dáng vẫn dịu dàng như trước, khiến Trang Thư Tình nhìn cũng cảm thấy rất đẹp.

“Ta thực hâm mộ ngươi.”

“Nương nương ngài có biết trên đời này có bao nhiêu người hâm mộ

ngài? Nhưng ngài vẫn không vui vẻ, đây cũng là lý do ngài hâm hộ ta. Có vài thứ chưa hẳn mình muốn là đã có được.” Trang Thư Tình nhìn cung điện khắp nơi tràn ngập vàng son đẹp đẽ quý giá nhưng lại vô cùng tịch mịch, “Ta cũng không có bao nhiêu vĩ đại, giang sơn này là thứ hoàng thượng muốn giao cho Chỉ Cố, cho dù hắn không cần, nhưng trước khi hắn trở về ta không thể để người khác đạp đổ, kết quả thế nào ta không dám đoán trước, nhưng ta sẽ tận hết khả năng có thể.”

“Ngươi a, thật không biết ai là kiếp của ai, lần này đến đây là vì cái gì?”

Trang Thư Tình cũng không quanh co lòng vòng, “Phủ đệ của đại hoàng tử, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử đã bị niêm phong, người trong phủ

https://thuviensach.vn

đều bị cấm túc, tám đứa nhỏ của ba phủ ta đã đón vào cung, về sau sẽ ở lại Ôn Tâm điện, giao cho nương nương toàn quyền chiếu cố, nương nương là người không minh, cũng biết được đây chính là hoàng thượng tín nhiệm ngài.”

“Ta không có kinh nghiệm chiếu cố đứa nhỏ...”

“Chuyện này sẽ có người đi làm, nương nương cụ thể phải làm nhưng gì, nói như vậy cũng không cần ta xen vào.” Trang Thư Tình đứng dậy,

“Trong cung rất tịch mịch, nhiều thanh âm của đứa nhỏ một chút cũng khiến lòng người vui vẻ, sinh hoạt của nương nương cũng có thểm chút sắc thái.”

Hoàng hậu hiểu được, dùng sức gật đầu với Trang Thư Tình: “Bàn cung đã biết.”

Trang Thư TÌnh vén áo thi lễ, cáo từ rời đi.

Ma ma vẫn đứng ở phía sau hoàng hậu tiến lên đỡ hoàng hậu ngồi xuống chầm chậm nói: “Vị Trang đại phu này cũng không phải người bình thường.”

Nếu như là người tầm thường, há có thể được Bạch Chiêm ưu ái, hiện tại còn nhảy lên phía trên mọi người, được toàn bộ tín nhiệm của hoàng thượng, thực là có bản lĩnh.

“Lời như vậy về sau ít nói, nàng có thiện ý với ta, chúng ta cũng nên báo lại thiện ý, người của Ôn Tâm điện ngươi tự mình đi quan sát, chi phí ăn mặc cũng tinh tế một chút, không được để bọn nhọ chịu thiệt, phân phó người Ôn Tâm điện, nếu bọn họ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải lập tức nói với ta… Thôi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến mới an tâm.”

Ma ma nhìn hoàng hậu tinh thần sáng láng, trong lòng cũng được trấn an không ít, Trang đại phu thật sự là tấm gương tốt, hoàng hậu đều treo https://thuviensach.vn

nàng ở ngoài miệng, làm việc cũng ẩn ẩn có chút giống nàng, như vậy tốt, dù sao cũng só với tự bản thân bị nghẹn hỏng vẫn tốt hơn nhiều.

Qua lại mấy nơi đến buổi trưa Trang Thư Tinh mới trở về Lam Chỉ

Hiện cung, cơm cũng ăn ở đây.

Một người ăn cơm không có chút hương vị gì, qua loa ăn vài miếng liền buông đũa, vòng qua tấu sớ xem một chút.

Những thứ này nguyên bản là phải qua tay hoàng đế nhưng về sau nàng đều phải làm hết.

Không phải không cam lòng, nhưng bây giờ nếu nàng chăm chỉ một chút, làm tốt một chút, tưởng tượng rằng sau khi Chỉ Cố trở về có thể thoải mái một chút, nghĩ như vậy nàng liền cảm thấy tốt hơn nhiều.

Không biết… Chỉ Cố đến nơi nào rồi.

”Trang tiểu thư, lão nô cầu kiến.”

”Ôn công công mời vào.” Buông sổ con, Trang Thư Tình ngẩng đầu,

“Có việc?”

”Vâng, Trang tiểu thư, đây là Giang Hải, hắn rất quen thuộc chuyện trong cung, nếu ngài cần người chạy việc thì cứ kêu hắn, nhất định hắn sẽ

làm việc thỏa đáng.”

Trang Thư Tình không hỏi hắn có tin được hay không, mà hỏi, “Lúc phát sinh phản loạn hắn ở đâu? Đang làm gì?”

Ôn Đức gục đầu xuống, “Hắn đúng lúc được hoàng thượng phái ra kinh đô truyền chỉ, không ở nơi này.”

”Lưu lại đi.”

https://thuviensach.vn

”Vâng.” Ôn đức ho một tiếng, Giang Hải liề niên vào ùy xuống, “Nô tài Giang Hải, tham kiến Trang tiểu thư.”

”Miễn lễ, ngươi đi tìm Lục hoàng tử, gọi hắn tới gặp ta.”

”Vâng.”

Ôn Đức thấy nàng không có phân phó gì khác, cúi người hành lễ, cũng lui đi ra ngoài.

Không bao lâu, Chu Tri Tiếu đến.

Không đợi hắn nói lời nào, Trang Thư Tình chỉ vào cái ghế bên cạnh nàng nói, “Ngồi xuống đây, những thứ này đệ xem hết một lần, không hiểu thì cũng phải nghĩ biện phái để hiểu được nó.”

Chu Tri Tiếu chưa kịp phòng bị liền bị nàng ném cho một thứ, cúi đầu nhìn, là tấu chương, này…

Trang Thư Tình cũng không nói gì nữa, lần nữa cầm lấy một cái tấu chương khác lên đọc.

Chu Tri Tiếu trong lòng có vô số nghi vấn, ẩn ẩn còn có chút không thể tin cùng chờ đợi, nhưng lúc này chỉ có thể khiềm chế xuống, nghiêm cẩn xem.

Giang Hải cong thắt lưng tiến vào bẩm báo, “Trang tiểu thư, Trương đại nhân. Đổng đại nhân, Vệ đại nhân của bộ tài nguyên cầu kiến.”

“Mời vào.”

“Vâng, ba vị mời vào.”

Ba người vừa vào cửa liền nhìn thấy một bàn tấu chương, cùng với những người đang kiểm duyệt tấu chương ở sau án.

https://thuviensach.vn

Đổng Minh Dương nhất thời cảm thấy mặt hắn đang vặn vẹo, thiên hạ

này rốt cuộc là của ai? Sao ngay cả tấu chương cũng phải do Thư Tình xem? Nếu truyền ra, vốn lời đồn vẫn còn đang chỉ là gió thổi mây phun cũng lập tức hóa thành cuồng phong thổi bay Thư Tình.

Đổng tử Trương Hải co rút lại, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc nói:

“Biện pháp của Trang tiểu thư quả thật tuyệt diệu, chỉ một thời gian ngắn như vậy cửa nha môn cũng sắp bị đạp hư, lão phu làm quan vài thập niên mới biết được Đại Chu thế nhưng có nhiều nhân tài có thể sử dụng như

vậy.”

“Chỉ cần đưa người đến vị trí thích hợp, ai cũng đều có thể phát huy tác dụng, đem một người lợp ngói đi khắc hoa, ngươi cũng không thể trách hắn làm không tốt.” Nói xong cũng không ngẩng đầu lên, Trang Thư Tình tùy tay đem tấu chương đã phê xong ném vào trong tay Chu Tri Tiếu, sau đó mới nhìn về phía mấy người, “Gặp được việc khó?”

“Vâng.” Người nói là Đổng Minh Dương, khi hắn ngồi lên vị trí kia, hắn đã đem tâm thái san cho bằng phẳng, “Trương đại nhân tạm thời điều động bốn người từ Lại bộ đến hỗ trợ, nhưng nhân thủ vẫn không đủ, người đăng kí quá nhiều, còn đang cuồn cuộn không dứt, nếu cứ như vậy…”

“Đây chính là vấn đề các người phải tự mình giải quyết.” Trang Thư

Tình xoa xoa cỗ tay, “Bộ tài nguyên không chỉ nắm giữ tài nguyên, còn phải hóa giải những vấn đề nan giải, hiến sự tình trở nên gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa có thể tìm được người tài trong vạn người, bây giờ chỉ có một kinh đô, về sau chính là cả nước, các ngươi tính thế nào? Cũng không phải chỉ kinh đô mới có người tài.”

Vệ Kiến Hi cười khổ, “Trang tiểu thư, đối với chuyện làm sao có thể

đào được chỗ tốt từ người khác thì ta quen thuộc nhất, nhưng việc này thật sự là… Chúng ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần Trang tiểu thư đứng ra làm mẫu một lần, để chúng ta có cái phương hướng.”

https://thuviensach.vn

Đúng là cũng không ngốc, Trang Thư Tình khóe mắt nhìn thấy Chu Tri Tiếu đang vệnh tai lên nghe, hơi suy nghĩ một chút, cầm ra một khối án thư, lại cầm bốn bản tấu chương đặt lên trên cùng, mỗi bản có chút khoảng cách, “Đây là phương hướng của kinh đô.”

Sau đó cầm bốn bản đặt phía dưới bản thứ nhất, “Hoặc lại có thể chia theo hướng này.”

Quét tấu chương lại cùng nhau, Trang Thư Tình lại lần nữa sắp xếp.

“Ngoại thành thuộc kinh đô, trong ngoài đều có chia thành nhiều phân khu, mỗ phân khu đều có một số nghề nghiệp đặc thù…” Trang Thư Tình nhún nhún vai, tính tổng lại,sau đó bắt đầu chia.

“Hẳn là có ba mươi sáu nghệ nghiệp, thậm chí là nhiều hơn, các ngươi có thể có lợi, chia làm vài cái thuộc loại, phận loại người, sau đó bỏ vào một chỗ…” Nhìn ba người đang đăm chiêu, Trang Thư Tình biết mình nói đã đủ, “Không cần làm hoàn toàn theo lời ta nói, các ngươi tự bản thân cân nhắc xem phương thức nào thích hợp, chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, từ từ sẽ đến, không nên nóng nảy.”

Trương Hải chắp tay thi lễ, “Hiểu được, chuyến này đến hoàng cung đúng là không uổng công.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 175: Cần Các Ngươi Để Làm Gì?

Phê xong tất cả tấu chương, Trang Thư Tình để Giang Hải chuyển đến chỗ của hoàng thượng.

Hoàng thượng chỉ tùy tay lật xem mấy bản, sau đó cho Ôn Đức đưa về, “Hoàng thượng nói những chuyện này sau này Trang tiểu thư cứ tự

mình phê chuẩn không cần phải đưa đến chỗ của hoàng thượng nữa.”

Ôn Đức nhớ đến khi hoàng thượng liền thở dài nói: “Lúc đó đưa nàng lên vị trí này cũng vì bất đắc dĩ, lại không nghĩ rằng đây chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời này của trẫm.”

Ngày tiếp theo vẫn ngự triều ở nghi thiên điện, mọi chuyện đều phải đặt dưới mắt hoàng đế, đây là chuyện mà Trang Thư Tình nàng kiên trì muốn làm.

Lần này, Trang Thư Tình không chờ những người khác mở miệng trước liền nói: “Ta đã cho người đi điều tra, con số bình quân mỗi ngày các bộ trình lên có khoảng 120 tấu chương, nhưng những chuyện bắt buộc ta phải xử lý, phê duyệt lại không vượt quá 100, ta muốn hỏi các vị, nếu như

chuyện gì cũng phải giao hết vào tay ta thì còn cần các ngươi để làm gì?

Những chuyện cỏn con đó các ngươi ra mặt giải quyết so với đưa vào tay ta có gì khác nhau? Chức vụ của các ngươi để làm gì? Quyền lực của các ngươi dùng ở đâu?”

Ý của nàng… là muốn chính bọn họ tự ra quyết sách?

https://thuviensach.vn

Trong mắt chúng thần đều có chút hưng phấn, Trang tiểu thư này cuối cùng là nàng không hiểu hay đã quá hiểu?

Từ trên bàn cầm lấy một quyển tấu chương, “Đây là tấu chương của bộ lễ trình lên, xin chỉ thị là, trang phục và phục sức của ta phải làm như

thế nào… Chuyện này các ngươi không cần tốn tâm tư, ta chính là ăn mặc như thế này, cũng không phải không thể ra ngoài gặp người, nghe nói xiêm y của ta vẫn luôn dùng vải dệt vô cùng tốt, đổi lại là các ngươi làm thì không nhất định sẽ tốt như vậy.”

“Cái này.” Trang Thư Tình lại cầm lấy một bản tấu chương lên, “Nếu ban trước còn có thể nói là xin ý kiến của ta, nhưng cái này… Ngô đại nhân, nếu một ngôi nhà trong kinh bị cháy cũng cần phải tấu lên cho hoàng thượng thì có phải nhà ai mới sinh, người nhà ai mới chết, hoàng thượng đều nhất thiết cần phải biết sao?”

Ngô đại nhân bị điểm danh mặt đều đã sắp cúi đến ngực, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn viết tấu sớ như vậy đã mười năm, bao nhiêu năm trước cũng không sao, thế nào hôm này lại không được?

“Cảm thấy ta không có việc gì nên kiếm chuyện sao? Hoặc là, cảm thấy ta làm như vậy là vì muốn củng cố quyền lực?”

Ném tấu chương lên bàn, Trang Thư Tình giương mắt về phía chúng thần. “Kỳ thực ta chỉ muốn khiến bản thân ta thoải mái một chút, mong muốn quyền lực trong tay của các ngươi có thể được vận dụng một cách triệt để, chuyện gì cũng cần xin quyết định của hoàng thượng cũng không thể chứng minh được rằng các ngươi có bao nhiêu tôn kính hoàng thượng, bất quá chỉ là sợ gánh phải trách nhiệm thôi, như vậy, còn cần các ngươi để

làm gì?”

Mấy chục nam nhân trong phòng bị một nữ nhân khinh miệt nói ‘Cần các ngươi để làm gì?’ cơ hồ nháy mắt liền bị kích động, không kiên nhẫn https://thuviensach.vn

lên tiếng, “Hạ quan xin hỏi Trang tiểu thư. Thế phải làm như thế nào thì mới hữu dụng?”

“Đơn giản, ngươi là quan viên bộ binh, chuyện gì liên quan đến nội bộ

thì ngươi tự mình đưa ra quyết sách, Binh bộ thượng thư là người lãnh đạo trực tiếp, ngươi cứ xin chỉ thị của hắn mà chấp hành, đây là quyền hạn chức quan của các ngươi, cũng là nghĩa vụ các ngươi cần phải làm, nếu ngươi không tài giỏi hơn ngươi khác thì dựa vào cái gì ngươi có thể làm quan mà người khác không thể?”

Trang Thư Tình nâng cằm. “Chuyện trước kia ta không xen vào, về

sau cũng không có liên quan gì đến ta nhưng hiện tại người đang giám quốc là ta, tất cả các ngươi làm việc phải dựa trên quy củ của ta, ta cho các ngươi thời gian để thích ứng, hi vọng ngày mai số lượng tấu chương ta nhìn thấy trên bàn không vượt quá một trăm, ngày sau, không vượt quá chín mươi, cứ

như vậy mà giảm xuống.”

Mọi người hai mắt nhìn nhau, không một người lên tiếng.

Lâm Tri bước ta khỏi hàng, “Lão thần ngu dốt, không thể không hỏi.”

Thái độ của Trang Thư Tình với hắn coi như là khá khách khí, “Lâm đại nhân, mời nói.”

“Nghe ý tứ của Trang tiểu thư làm muốn phải tự bản thân quyết đoán hết tất cả sự vụ, lão thần muốn hỏi. Chuyện xử lý có cần bó buộc trong phạm vi nào hay không? Hay là tất cả mọi chuyện đều như vậy, nếu tất cả

mọi chuyện ta đều phải tự mình làm chủ, như vậy có phạm vào tội khi thượng(*) hay không?

(*) Khi thượng: khinh thị người trên --> ở đây chỉ hoàng thượng

“Phạm vi xử lý như thế nào chư vị đại nhân đều phải nắm chắc, đó là quyền hạn của các ngươi, các ngươi không phải trẻ con, không cần một tiểu https://thuviensach.vn

bối như ta cầm tay chỉ từng nét chữ, như vậy sẽ là trò cười của người làm quan, cũng là trò cười của toàn thiên hạ, về phần khi thượng… Ta chỉ nói chuyện do các ngươi quyết định, chứ không nói tất cả mọi chuyện sẽ không để cho hoàng thượng biết.”

Lâm Tri chắp tay, lui trở về.

“Đối mặt với bất kỳ chuyện nào thì cũng phải đưa ra nhiều phương hướng giải quyết rồi chọn ra phương pháp thích hợp nhất để xử lý, ta cũng muốn nhìn một chút, các vị có thật sự thích hợp ngồi ở trên vị trí kia không, thời gian mười ngày hy vọng các vị có thể thích ứng tốt, về phần khác, Ôn công công, tuyên chỉ đi.”

“Vâng.” Ôn Đức lấy ra thánh chỉ, tất cả mọi người quỳ xuống.

”Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Lã Bách Song, Phan Lập, Trần Như Phi, Cát Hạo bốn người này khi tại vị chưa từng đề ra kế sách giải quyết cùng các vị quan viên trong bộ, có cử chỉ phạm thượng, nay đoạt này chức quan, ra lệnh cưỡng chế bế môn tại gia, có chư khanh ở đây chứng giám, khâm thử.”

Lời ngắn ý giản, tuy là viết trong thánh chỉ, nhưng nghe ngữ khí lại giống như là lời của Trang Thư Tình, Trang Thư Tình cũng không phủ

nhận, nhìn về phía bốn người đã sắc mặt xanh mét: “Ngày hôm qua ta đã cảnh cáo, nếu không muốn làm chức quan này, vậy thì từ đi, Trương đại nhân, Đổng đại nhân và Vệ đại nhân, các vị hãy mau chóng chọn ra người thích hợp thay vào chỗ trống đi.”

“Vâng.”

Đổng Minh Dương trả lời vô cùng lớn, tiểu cô nương tự nhiên tùy ý như chốn không người này chính là cháu gái của hắn, nhìn đi, nàng có bao nhiêu lợi hại, quả thực nữ nhi nói đúng, uy phong tám phía, không cần đi https://thuviensach.vn

hỏi thăm nhiều hắn cũng có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay lời đồn về nàng sẽ tăng lên đến mức độ nào.

Không cần nói nữ nhi sùng bái Thư Tình như thế nào, mà ngay cả hắn cũng không thể không bội phục.

Hẳn là tất cả thông minh tài trí, cam đảm khí phách của Đổng gia và Trang gia đều dồn hết trên người nàng.

Quyền lực cao nhất của một quốc gia cứ như vậy được đặt vào tay của một nữ nhân, hơn nữa còn là công khai.

Người hữu tâm thì bàng quan, cũng không người không phải không muốn nhân cơ hội đảo loạn, nhưng cuối cùng là bị tước mất chức quan, ngay cả thể diện cũng mất đi sạch sẽ.

Mặc kệ nói như thế nào, bị một nữ nhân điểm danh trào phúng, người hơi có chút tự tôn đều sẽ không tiếp thục được, cũng có không ít người vì tránh đi chuyện mất mặt này mà làm việc để tâm hơn rất nhiều.

Chỉ cần để bụng, hiệu suất chắc chắn sẽ tăng lên.

Số lượng tấu chương đưa tới mỗi ngày giảm đi rất ít, nhưng quả thật là có giảm, đại nhân các bộ gầy đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng tinh thần ngược lại rất tốt.

Có thể là vì thật sự dụng tâm làm việc nên có cảm giác thành tựu tràn đầy.

Ba ngày sau trời liên tiếp mưa, thời tiết sau cơn mưa trở nên trong vắt.

Tuần cuối của tháng tư, cỏ cây như chứa đầy sức sống, trên lá còn đọng hơi nước, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra sắc màu xinh đẹp.

https://thuviensach.vn

Lệnh cấm của kinh đô được trừ bỏ, thủ vệ chung quanh cửa thành được bổ xung thêm rất nhiều.

Khi nhìn thấy số lượng lớn xe ngựa đang chạy đến kinh thành, thủ vệ

ập tức thông tri trưởng quan.

Lúc trước xảy ra phản loạn, thần kinh mọi người vẫn còn buộc chặt, hai tiểu đội nhân mã, mỗi đội mười người lập tức được điều đến.

Xe ngựa ngừng lại.

Có người cởi đao xuống cho thuộc hạ dục ngựa tiến lên, chắp tay hướng về phía đoàn người xa lạ, “Bản quan thống lĩnh cấm quân Kim Quý, phụng mệnh hoàng thượng lĩnh người Từ gia lên kinh, đây là quan bài của hạ quan.”

“Nguyên lai là Kim đại nhân.” Người dẫn đầu tiểu đội tiếp nhân quan bài cẩn thận nghiệm qua, sau khi xác định là thật lập tức liền thu hồi phòng bị: “Hạ quan Tà Quân, hiện là tướng thủ thành Đông, Trang tiểu thư sớm có truyền xuống mệnh lệnh, Khi đại nhân trực tiếp vào kinh yết kiến, về

phần mọi người Từ gia, hoàng thượng đã ban thưởng phủ đệ, thỉnh mọi người trước trở về phủ đệ nghỉ ngơi, chờ triệu kiến.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 176: Thời Kì Giáp Hạt

Mặt Kim Quý không hề biến sắc, chắp tay nói: “Phiền Tả đại nhân phái người dẫn đường, bản quan đưa Từ gia về Từ phủ sau đó liền lập tức đi bái kiến hoàng thượng.”

Mọi người đều là người thông minh, Tả Quân lập tức đi an bày, Kim Quý giục ngựa tiến đến một chiếc xe ngựa, gõ nhẹ cửa.

Rèm xe nhấc lên, lộ ra vẻ mặt Từ Giai Oánh đã gầy đi không ít.

“Kim Quý đại nhân.”

Kim Quý khẽ gật đầu với nàng, “Từ phu nhân, phải vào thành, giống như tin tức lúc trước ta nhận được, hiện tại là Trang tiểu thư giám quốc, Tả

quân nói hoàng thượng đã sớm chuẩn bị phủ đệ cho Từ gia, có thể thấy được Từ gia đã an toàn.”

Từ phu nhân đè nén vài tiếng ho khan, thanh âm khàn khàn truyền ra,

“Trên đường ít nhiều nhờ có Kim đại nhân chiếu cố, lão thân ghi nhớ trong lòng.”

“Từ tướng quân là người tại hạ vô cùng khâm phục.” Thấy Tả Quân đã chờ ở phía trước, Kim Quý đè nằng thanh âm nói lời cuối cùng, “Đóng cửa, từ chối tiếp khách, bất kỳ ai.”

“Đa tạ Kim đại nhân nhắc nhở.”

https://thuviensach.vn

Trên đường tới phủ, mặc dù đã thả chậm tốc độ nhưng thời tiết lại không tốt, thường xuyên đổ mưa, Từ phu nhân luân phiên bị đả kích, thân thể vốn kém còn bị ép buộc như vậy nên liền đổ bệnh.

Mỗi ngày đều có người đưa thuốc đến đúng giờ, nhưng trong lòng có tích tụ nên thân thể lão phu nhân cũng không có bao nhiêu khởi sắc.

Từ Giai Oánh thấy mẫu thân gầy đi nhiều như vậy, nức nở ôm lấy người nói: “Nương, không có việc gì, Từ gia không có việc gì, ngài nhất định phải nghĩ thoáng lên, nếu cha nhìn thấy người như vậy sẽ vô cùng tự

trách, Từ gia lúc này không thể chịu bất kỳ kích thích nào, nương, người không thể có việc gì…”

Vỗ vỗ tay nữ nhi, lão phu nhân thở dài, “Nương biết, nương chỉ là có chút mệt mỏi, nghĩ ngơi mấy ngày sẽ tốt lên.”

Từ Giai Oánh không tiếng động rơi lệ, vừa nghĩ có thể lập tức nhìn thấy sư phụ, tâm buộc chặt nguyên một đường rốt cuộc cũng buông xuống.

Nàng cho rằng đến kinh đô Từ gia sẽ phải đối mặt với thác dữ, trong kinh đô Từ gia giao hảo với nhiều người như vậy, ai có thể ra mặt nói giúp cho bọn họ.

Nhưng hiện tại nàng không vội, có sự phụ ở đây, sư phụ khẳng định sẽ

thay nàng suy nghĩ chu đáo mọi chuyện.

Kim Quý đi cầu kiến hoàng thượng trước, nhưng hoàng thượng lại cho Ôn Đức trực tiếp đưa hắn đến trước mặt Trang Thư Tình.

“Từ gia mọi người có khỏe không?’

Kim Quý không dám ngẩng đầu lên, “Nhửng người khác chỉ có chút suy yếu tinh thần, chỉ là lão phu nhân, sợ là có chút không tốt.”

Trang Thư Tình lập tức ngẩng đầu, buông bút hỏi, “Như thế nào?”

https://thuviensach.vn

“Từ khi ra khỏi Hội Nguyên Phủ liền ngã bệnh, thuốc do người của Bạch công tử chuẩn bị, Từ phu nhân trên đường đến đây cũng rất ít xuống xe ngựa, có chuyện gì cũng đều để Tứ tiểu thư truyền lời, hoặc là để Từ gia tam công tử lên xe ngưa nói chuyện, không muốn để mọi người Từ gia biết được, sợ sẽ rối loạn nhân tâm.”

Trang Thư Tình nguyên bản không tính khi Từ gia vừa đến sẽ lập tức đi xem bọn họ, hiện tại mỗi tiếng nói cử động của nàng đều đại biểu cho hoàng thượng, tất cả đều phải cân nhắc, nhưng lúc này nàng cũng bất chấp những thứ này.

“Giang Hải, người đến thái y viện một chuyến, an bày cho Vinh viện sử đến Từ gia.”

“Vâng.”

Trang Thư Tình đứng dậy chuẩn bị đi, lại nhớ đến cần an bày chuyện cho Kim Quý, “Ngươi trở về đúng lúc, nhanh chóng chỉnh lý cấm quân, về

sau không có thống lĩnh tả hữu, an nguy của hoàng cung giao hết cho ngươi.”

Một đường hồi kinh, tin tức liên tiếp truyền đến khiến Kim Quý nhất thời chưa kịp tiêu hóa, nhưng nghe Trang Thư Tình nói như vậy cũng biết bản thân được coi trọng, trên mặt tươi cười sáng lạn, chỉ là thoạt nhìn có chút ngốc.

Trang Thư Tình có vài phần thiên vị với những người như vậy, cười cười, lại nói: “Cấm quân là bộ phận bị tổn hại nhiều nhất, ngươi mau chóng bổ sung người vào. Nhớ kĩ, trọng chất lượng chứ không đặt nặng số lượng, người nhất định phải được sàng lọc chọn lựa, không thể lại khiến những người dụng tâm kín đáo trà trộn vào.”

“Vâng, hạ quan nhớ kỹ.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư TÌnh vội vàng đi tới Từ phủ.

Nơi này lúc trước là toàn nhà của đại hoàng tử, sau khi nàng thu hồi hoàng thượng liền ban cho Từ gia, bởi vì lúc trước đã đến nên cũng quen thuộc.

Không có người gác cổng, nha hoàn và sai vặt mang theo cũng chỉ có mấy người ít ỏi, Trang Thư Tình tiến vào phòng chính mới có người nhìn thấy nàng.

“Trang tiểu thư!”

“Người ở nơi nào?”

Nha hoàn kia vành mắt đỏ hồng vội vàng cúi người thi lễ, sau đó nghiêng người dẫn đường, “Mời ngài theo nô tì, vừa rồi ngự y trong cung đã đến, hiện tại người đều ở trong phòng lão phu nhân.”

Cách chỗ của mọi người cũng chưa đến vài bước, rất nhanh Trang Thư

Tình liền thấy được mọi người Từ gia.

Lần gặp mặt này khiến nàng nghĩ đến Dương gia, chỉ là so sánh một chút thì nữ quyến trong phòng yếu hơn rất nhiều so với nữ quyến Dương gia.

Còn nữa, mệnh của Từ gia cũng tốt hơn Dương gia, tốt xấu gì thì Từ

tướng quân và nhị công tử cũng có thể còn sống trở về.

“Sự phụ!” Từ Giai Oánh vừa quay đầu liền nhìn thấy người đứng ở

ngoài cửa, cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến, ôm chặt lấy nàng khóc đến nỗi không kịp thở.

Từ phu nhân chống giường ngồi dậy, đẩy người bên cạnh ra một chút muốn đi xuống giường.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình vội kéo Từ Giai Oánh lên, “Lão phu nhân hiện tại không cần nói gì hết thân thể ngài quan trọng hơn.”

“Lão thân ta cám ơn ngài, Trang đại phu, chỉ là tiếng cảm ơn này quá nhẹ, thi lễ mới khiến thể xác và linh hồn lão thân có thể thoải mái chút.”

“Ngài thoải mái, nhưng trong lòng của ta không cho phép, được rồi, Giai Oánh, đừng khóc, đến đỡ nương nằm xuống, Vinh viện sử, tình huống thế nào?”

Trước mặt vị này, Vinh Chính cũng không chỉ nói lời tốt, đành nói thẳng: “Lão phu nhân tuy rằng lúc trước bảo dưỡng tốt nhưng rốt cuộc cũng là người có tuổi, tinh thần bị tổn thương nặng nề, hơn nữa còn bị phong hàn xâm nhập lục phủ ngũ tạng, tĩnh dưỡng vài tháng may ra mới tốt lên được, lão phu nhân nhất định phải an tâm tịnh dưỡng.”

Cho dù là dưỡng tốt thì thọ nguyên sợ là vẫn sẽ có chút trở ngại, nếu như lại chịu kích thích thì không chừng sẽ không còn, lời này Vinh Chính chưa nói.

Trang Thư Tình cũng đi qua xem mạch, trong lòng cũng hiểu được,

“Mọi người đều nghe được rồi chứ, lão phu nhân cần phải tĩnh dưỡng tốt, có chuyện gì, các người đều phải chịu tội, đừng ép buộc người đến mức không còn.”

Lời này nếu người khác nói, Từ gia chưa chắc sẽ nghe lọt tai, thậm chí còn tâm sinh phản cảm.

Nhưng bời vì lời này là do Trang Thư Tình nói, trên đường không quá chịu khổ đều nhờ người của nàng, đến kinh đô cũng nhờ nàng mà được yên ổn, đối với nàng mọi người đều tin phục, tất cả ào ào đáp lời.

Vinh Chính kê đơn thuốc, sau đó Từ Khang Bình tự mình đưa người ra ngoài.

https://thuviensach.vn

Lão phu nhân cầm lấy tay Trang Thư Tình, đôi tay ngày thường được bảo dưỡng thích dắng, thoạt nhìn phú quý trắng nõn, nay lại gầy trơ xương,

“Có thể khiến viện trưởng thái y viện đến đây một chuyến đều là nhờ mặt mũi của Trang đại phu, người Từ gia khiến ngài thêm phiền toái rồi.”

“Từ gia vôn không làm sai gì, ngài yên tâm, hoàng thượng đã từng nói, Từ tướng quân là bề tôi đắc lực của ngài. Từ tướng quân trung tâm, hoàng thường đều hiểu, con đường sau này còn dài, ngài đừng vì chuyện này mà khiến bản thân suy yếu.”

Nước mắt của Từ phu nhân nhịn suốt một đường lúc này liền chảy xuống, “Hoàng thượng thánh minh.”

Đây là tư tưởng Trang Thư Tình không cách nào lý giải, vì hoàng gia mà mất đi một đứa con. Phu quân và một đứa con khác còn sống trở về

cũng phải nhận hết cực khổ, nhưng bởi vì một câu thánh minh của hoàng thượng lại có thể hóa giải khúc mắc trong lòng.

Nàng tự nhận bản thân làm không được.

Nếu người chiu phải chuyện này là nàng, nàng sẽ hận cả đời.

“Ngũ hoàng tử đã trảm, những chuyện hắn làm không thể giấu giếm, Từ tướng quân chịu oan đã như đinh đóng cột, tuy hiện tại chuyện Từ

tướng quân còn sống chưa người nào biết được, nhưng chờ mọi người an trí tốt sợ là có người đến cửa, hiện tại tốt nhất là không nên gặp bất kì ai.”

Từ phu nhân gật đầu, “Lão thân minh bạch ý của Trang đại phu, Bình Nhi, đóng cửa Từ gia, từ chối tiếp khách.”

“Vâng, nương.” Từ Khang Bình trả lời mẫu thân, sau đó xoay người bái một bái với Trang Thư Tình.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình muốn tránh đi, Từ phu nhân lại cầm chặt lấy tay nàng,

“Lễ này, Trang đại phu ngài nhận đi.”

Nữ quyến Từ gia cũng ào ào cúi đầu, Trang Thư Tình không thể chịu lễ của mọi người trong phòng, “Mau đứng lên hết đi.”

Từ Giai Oánh lạii rớt nước mắt, Trang Thư Tình bất đắc dĩ, “Quần áo ta đều là nước mắt, có thể mang đi làm muối cho một bàn đồ ăn.”

Đang khóc, Từ Giai Oánh ‘phốc’ một tiếng nở nụ cười, vừa khóc vừa cười, chật vật vô cùng.

“Để nàng khóc đi, nước mắt đã nghẹn một dường.” Từ phu nhân yêu thương nhìn nữ nhi, bởi vì tùy hứng mà chọn nhầm nam nhân, với tính cách của nữ nhi sợ là phải khiến nàng lo lắng cả đời, nhưng nghĩ đến cũng người được lợi lại là nữ nhi ngốc này.

May mắn bái được một vị sư phụ tốt như vậy, về sau hai mắt nàng đóng lại cũng không cần lo nữ nhi sẽ bị người bắt nạt. Ít nhất ở Từ gia, về

sau ngay cả chút sắc mặt cũng sẽ không cho nữ nhi xem.

Hồi cung không lâu, Hướng Tả liền đến bẩm báo cho nàng, “Từ tướng quân đến kinh đô.”

“Rốt cục cũng đến. Trực tiếp mang người đến gặp hoàng thượng đi, những người khác không gặp nhưng người này hoàng thượng sẽ gặp.”

“Vâng.”

Nguyên tưởng rằng sẽ không cần đến nàng, nhưng không bao lâu Ôn Đức lại đến mời nàng qua. Dặn dò Lục hoàng tử xem xong một bàn tấu chương, Trang Thư Tình mới vội vàng đi theo.

https://thuviensach.vn

So với thời điểm mới được cứu, tuy rằng bôn ba một đường nhưng tinh thần của Từ Công Mậu đã tốt hơn trước nhiều, có thể nói là hồng hào.

Cũng không biết hoàng thượng cho hắn ăn tiên đan thần dược gì.

Từ Khang Thắng và Lưu Xuân Hiền đã ở đó.

Nhìn thấy nàng, hai người nhất tề hành lễ, “Trang đại phu.”

Trang Thư Tình gật đầu với bọn họ, ngồi xuống ghế Ôn Đức vừa mới chuyển đến.

Trong mắt Từ Công Mậu nhìn nàng tràn đầy cảm kích, “Trang đại phu, mọi người từ gia… Ít nhiều đều nhờ ngài.”

“Ta đã nhận một rỗ lễ ở Từ gia, hoàng thượng, ngài tìm ta?”

Hoàng đế nâng đầu, nhìn tình thần cũng không tệ, “Chuyện bây giờ

đều là con quản, nên ta an bày con đến nói chuyện với hắn.”

Trang Thư Tình hiểu được, “Từ tướng quân ngài còn có thể xuất chinh không?”

Hoàng đế dở khóc dở cười, nói như vậy có phải quá trực tiếp hay không? Thật là, ngày cả đi đường vòng cũng không có.

Từ Công Mậu nghe xong tinh thần run lên, kém chút vỗ án đứng lên,

“Trang đại phu ý muốn nói là hạ quan còn có thể đi đánh Cúc Quốc?”

“Có đi hay không?”

“Đi! Thù của trưởng tử không thể không báo!”

“Từ Khang Thắng vội xin đi giết giặc, “Trang đại phu, ta cũng muốn đi.”

https://thuviensach.vn

“Có thể, Lưu Xuân Hiền, ngươi có muốn đi?”

Lưu Xuân Hiền miệng khô khốc, hắn lại không muốn đi, nhưng ở

trước mặt hoàng thượng hắn nào có thể cự tuyệt, vậy không phải nói rõ là sợ chết sao?

Lúc này, kỳ thực hắn muốn trở về xem thê nhi một hồi, về phần chuyện khác, không muốn suy nghĩ, “Nếu như cần ta, ta sẽ đi.”

Trang Thư Tình vừa lòng gật đầu, “Các ngươi đều có thể đi, hơn nữa, không chỉ các ngươi, tam hoàng tử sẽ đi, hắn được xếp làm tiểu tướng dưới trướng Từ tướng quân, chỉ là tiểu tướng, giống tất cả những tiểu tướng khác.”

Câu nói này của nàng khiến Từ Công Mậu nuốt lại lời muốn nói.

“Về chuyện khác, còn có thể cử một tổ người thích hợp đến quan sát trận chiến, lời như ý, quan sát cuộc chiến thì chỉ có thể quan sát cuộc chiến.”

Từ Công Mậu cơ hồ lập tức liền hiểu ý của Trang Thư Tình, dùng sức gật đầu, Chu Quốc hiện tại đang trong thời kì chiến tranh, không nhân cơ

hội bồi dưỡng người thì đợi đến khi nào!

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 177: Trước Khi Lên Chiến Trường

Quân tình đang khẩn cấp, tạm thời cũng không thể lập tức xuất phát, Từ Công Mậu rốt cuộc cũng không cần lẩn tránh, thoải mái từ trong cung rời đi.

Trang Thư Tình cần phải bắt đầu bố trí.

Cũng không biết là hoàng thượng đang có tâm rèn luyện nàng hay vẫn đang chờ nàng mở miệng xin giúp đỡ, không hề có ý muốn hỗ trợ, giống như đã quên mất chiến trường là thiên hạ của nam nhân, nữ nhân dù biết cũng chỉ là hữu hạn.

Nhưng Trang Thư Tình trước giờ vẫn luôn là cứng nhắc, hơn nữa những thủ hạ của Bạch Chiêm lưu lại cho nàng vẫn còn rất nhiều, nên không hề có ý muốn mở miệng.

“Giang Hải”

“Có nô tài.”

“Thông báo cho binh bộ thượng thư Chu Đại Nhân, hộ bộ thượng thư

Lâm Đại Nhân, cùng ba vị đại nhân bộ nhân sự đến nay nghị sự.”

“Vâng.”

Mấy người gặp nhau trước cửa Lan Chỉ Hiên cung, liếc nhìn nhau, tuy rằng không nói lời nào nhưng trong lòng lại hiểu rõ.

https://thuviensach.vn

Chuyện Từ Công Mậu tìm được đường sống trong chỗ chết đã sớm truyền ra ngoài, hắn vừa rời khỏi cung Trang Tiểu Thư liền triệu bọn họ

đến nghị sự, hiển nhiên đã định ra chủ soái là ai, nếu là Từ Công Mậu thì bọn họ cũng không cần phải nhiều lời.

Đối mặt với tình trạng như vậy mà hắn vẫn có thể sống sót quả là gừng càng già càng cay.

“Quân tình trên chiến trường không thể tiếp tục trì hoãn, những tướng lĩnh xuất chinh sẽ được bộ nhân sự cung cấp danh sách, đến lúc nó sẽ thông báo với các quan viên, nhớ rõ, phải viết tất cả mọi thứ đầy đủ, hơn nữa còn phải ghi chú rõ ràng nguyên nhân dùng bọn họ, đây xem như là một bước lớn của bộ nhân sự, Nếu bước đầu tiên mà đã khiến người khác chất vấn, về

sau niềm tin của bộ nhân sự đối với các quan trong triều sẽ bị giảm xuống rất nhiều, Cho nên ba vị đại nhân phải dụng tâm một chút.”

Ba người nhất tề cúi người, “Vâng, hạ quan nhất định sẽ tận lực.”

“Chu Đại Nhân.”

Chu tân Đông tiến lên một bước, “Có hạ quan.”

“Hiện tại chỗ trống trong quân binh còn rất nhiều, tình huống trưng binh hiện nay như thế nào?”

“Chu Quốc nhiều năm chưa xảy ra chiến sự, tướng sĩ lúc trước được trả về nhà có thể đề bạt một số bộ phận, hơn nữa mấy năm nay cũng có trưng binh, nguồn binh lính coi như đầy đủ, cũng không có quá nhiều vấn đề, chỉ là… nếu xuất chinh thì quân đội có nhiều tân binh, chiến lực sợ là không đủ.”

“Năm vừa rồi… A đúng. Chu Quốc nhiều năm vẫn chưa có chiến sự.”

Trang Thư Tình suy nghĩ, “ như vậy rút ra một phần ba Nhân Mã của các doanh địa. Không… một nửa nhân mã, tân binh mới đến sẽ được đi đưa đi https://thuviensach.vn

các doanh địa để huấn luyện, coi như hậu binh. Dù sao thì cũng tốt hơn ngay từ bắt đầu đã để bọn họ đi chịu chết.”

Đây quả thật là một biện pháp tốt!

chỉ là, “Các thủ tướng của doanh địa sợ là sự không đồng ý.”

“Không tới lượt bọn họ có đồng ý hay không, Chu Quốc là của hoàng thượng, hoàng thượng muốn tuyển binh đi đánh giặc cũng không cần phải thông qua ý kiến của họ. Nếu bọn họ thật dám không đồng ý ta liền cách chức của bọn họ, an bày cho bọn họ tội danh mưu phản cũng không quá phải oan uổng.”

Trang thư tình dứt khoát viết xuống thánh chỉ, bút đã hạ, một cơ hôị

cũng không lưu lại cho bọn ho.

Chu Tân Đông còn có thể nói lời gì. Hắn tuy là Vinh bộ thượng thư

nhưng vẫn phải nhận mệnh tạo quan hệ hòa hảo với các tướng lĩnh bên ngoài. hắn thật muốn nhìn Trang tiểu thư có thể chỉnh cho bọn họ nghe lời một chút.

“Sau đó là bộ hộ, Lâm Đại Nhân, quân lương của tướng sĩ đều do bộ

hộ quản lý, có vấn đề gì không?”

Thân là người quản lý túi tiền của Chu Quốc, Lâm Chi Lúc này tiến lên, khóe miệng rũ xuống, hiển nhiên đối với người có hành vi muốn quét sạch tiền túi của hắn là không quá cao hứng, nhưng thái độ vẫn còn đoan chính, “ lão thần đã có chuẩn bị, có thể chống đỡ được.”

“Năng lực của Lâm Đại nhân hoàng thượng đã nhiều lần đề cập với ta, Ngài nói có thể chống đỡ được ta cũng yên tâm. Tài sản của bốn vị hoàng tử đã được kiểm kê lại, đến lúc đó sẽ có một số lượng lớn tài sản được đưa vào hộ bộ.”

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Lâm Tri tốt hơn một chút. “Như vậy thì tốt quá.”

Trang Thư Tình xoay đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt có chút đăm chiêu.

“Mãnh thú đã đến thời điểm bên trở về núi, tứ vệ thống lĩnh trong kinh đã có nhân tuyển chưa?”

Tứ vệ thống lĩnh đã được tuyển xong trong hai ngày nay, nếu Trang Thư Tình không hỏi, bọn họ cũng sẽ chụp độc tấu lên.

Trong ba người Thương Hải là quan tam phẩm, hai người khác đều là từ phẩm, vì vậy người đứng lên đưa tấu là Trương Hải.

“Mời Trang tiểu thư xem qua.”

Trang Thư Tình nhìn thoáng qua, phái Giang Hạ chuyển cho Chu Tân Đông và Lâm Chi xem thử.

“Các ngươi cảm thấy như thế nào? Bốn người này có thể ganh vác được an nguy của kinh đô hay không?”

Chu Tân Đông muốn chọn người tài để khiến Trang tiểu thư có ấn tượng khắc sâu, nhưng sau khi nhìn kĩ ghi chú của mỗi người, hắn lại có cảm giác không thể xuống tay.

Mỗi một người Lâm Tri đều nhìn xem cẩn thận, “Ba người nay rất tốt, năng lực và tài năng đều đầy đủ, nhưng vị Chu Quân này… từ lục phẩm lên tới tam phẩm, liên tục thăng ba cấp, có phải có chút không thích hợp hay không?”

Người này thì Trang Thư Tình biết, “Nhờ có Lâm đại nhân nhắc nhở, ta mới có thể nhớ ra là hoàng thượng đã quên phải thưởng cho vị công thần này.

https://thuviensach.vn

Lời này nói ra, trừ Đổng Minh Dương thì mấy người còn lại đều có đỏ

mặt, hoàng thượng có quên, đại khái cũng bởi vì người được thương có quá ít, Bạch công tử có thể kịp thời cứu giá, hoàng thượng trao ngôi vị hoàng đế

lại cho công tử bởi vì chỗ ngồi đó mới xứng đáng với tài năng của công tử.

Trang Thư Tình… càng không cần phải nói, hiện tại nàng có bao nhiêu quyền lực thì lúc trước cũng đã bỏ ra bấy nhiêu sức lực.

Về phần thuộc hạ của Bạch công tử, ý của hoàng thượng hẳn là muốn để công tử dùng người của mình ra sức vì Đại Chu.

Còn về đám mãnh thú Trang tiểu thư mang đến, vừa không thể thăng quan tiến chức, lại cũng chỉ một mình Trang tiểu thư mơi có thể ra lệnh cho bọn chúng.

Chỉ còn lại ít ỏi mấy người, trách không được hoàng thượng sẽ quên mất bọn.

“Cũng là do ta sơ sẩy, đã quên nói với các vị đại nhân, vị Chu Quân này là người thay Chỉ Cố mở xổng thành khi chàng ấy dẫn người vào trong cung, tuy rằng cửa cung không có hắn mở thì Chỉ Cố cũng nhất định mở

được, nhưng tấm lòng trung quân ở nơi đó, lại nói lúc đó Chỉ Cố cũng không chiếm thế thượng phong tuyệt đối, canh bạc này coi như là Chu Quân lựa chọn chính xác.”

Trang Thư Tình thở dài một hơi, “Nếu hỏi ta có yêu cầu gì đối với tứ

vệ thống lĩnh thì chỉ có một, đó là trung tâm, về điểm này hắn vô cũng phù hợp, hơn nữa ẩn vệ đã điều tra tổ tiên các đời nhà hắn, phụ thân đã từng làm quan đến ngũ phẩm, không thấy được ở kinh đô, bản thân cũng không quá xuất chúng, nhưng cũng tận tụy cẩn trọng, chưa từng phạm sai lầm, như vậy là đủ rồi, huống chi hắn so với phụ thân hắn còn rất chủ kiến, chưa hẳn không gánh nổi trách nhiệm thống lĩnh.”

https://thuviensach.vn

Đây kỳ thực cũng không tính là công lao lớn gì, không ai có thể đi ngăn cản người khác được, mấy người bọn họ cũng không có nhắc lại.

“Đổng đại nhân, công của ngài sẽ không có ban thưởng đặc biệt gì, từ

trung thư thị lang lên đến trung thư một bộ, quan giai không thay đổi, chỉ

chuyển từ một chức quan nhàn tản lên một chức vị chủ chốt, như vậy đã đủ

rồi, nếu còn thưởng nữa, sợ là sẽ có người chỉ vào mũi mắng ta.”

Đổng Minh Dương gật đầu, “Tùy Trang tiểu thư định đoạt.”

Chợt cảm thấy thái độ của bản thân có chút không đúng, đang tính mở

miệng, chợt nghe được Thư Tình nói: “Về phần bạn bè ngài lúc đó, Đổng đại nhân thử hỏi bọn họ có nguyện ý dốc sức vì triều đình hay không, lần xuất chinh sắp tới có rất nhiều cơ hội, muốn có phú quý thì phải ra sức, có quân công so với chút công lao này còn lớn hơn rất nhiều.”

“Vâng, ta thay mặt bọn họ đa tạ Trang tiểu thư.”

Việc công không kể chuyện tư, sau khi nói xong Trang Thư Tình quay lại chính đề, “Cúc quốc có khả năng tùy thời xuất binh, phải sử lý mọi thứ

nhanh chóng một chút, điều tân binh không thể trì hoãn, trước mắt cũng chỉ

có thể điều người từ các doanh trại, ta chỉ có thể cho các vị hai mươi ngày, hai mươi ngày sau, quân đội nhất định phải ra tiền tuyến.”

Chu Tân Đông tính toán một chút, mày nhăn lại, “Trang tiểu thư, nếu muốn đưa thánh chỉ của hoàng thượng đến từng quân doanh sợ là thời gian hai mươi ngày không đủ.”

“Đủ, chỉ cần chạy nhanh một chút là được, kinh nghiệm có thể đúc kết trên chiến trường, ta tin tưởng Từ tưởng quân có bản lĩnh này.”

Chu Tân Đông còn muốn nói gì đó, Lâm Tri đã lập tức đáp ứng, “Lão thần sẽ chuẩn bị đầy đủ, cho người tiến hành sắp xếp lương thảo.”

https://thuviensach.vn

“Lâm đại nhân vất vả, nếu không có việc gì nữa, chư vị nên đi làm việc đi.”

Từ Lan Chỉ cung bước ra, Chu Tân Đong không khỏi liếc mắt nhìn Đổng Minh Dương, thở dài, “Đổng gia có nàng, chờ ta sinh được mười nhi tử cũng không thể bì nổi.”

Đổng Minh Dương chỉ cười cười, không tiếp lời của hắn nhưng trong lòng lại cực kì kiêu ngạo.

Lâm Tri chắp tay sau lưng, khó có khi nghe được những lời này của hắn, “Trang tiểu thư làm việc cực kỳ giống Bạch công tử, đi theo nàng làm việc hiệu suất quả thực nhanh hơn rất nhiều, chỉ mong người này được chỉ

bảo có thể được một nửa của nàng, bằng không… Hình như mấy ngày rồi vẫn chưa thấy Bạch công tử.”

Bỏ lại lời này, sau đó hắn liền phủi mông rời đi, lưu lại mấy người nhất thời không biết nên nói cái gì, phải nhờ Lâm đại nhân nhắc nhở bọn họ

mới tỉnh lại, bọn họ nhớ tới, mấy ngày nay đến nghị sự với Trang tiểu thư

hình như bên cạnh đều có Lục hoàng tử ở đó, trong tay cầm, là tấu chương.

Hay là…

Còn có Bạch công tử, quả thật là đã lâu rồi chưa gặp.

Chu Tân Dông giật giật khóe miệng, chung quy hắn vẫn không hỏi ra lời, chỉ ôm quyền, nhanh chóng rời đi.

Ba người của bộ nhân sự cũng cùng nhau trở vè, Trương Hải đến gần bên người Đổng Minh Dương, thấp giọng hỏi một câu, “Đổng đại nhân, hình như từ ngày ấy trở đi vẫn chưa thấy Bạch công tử.”

Đổng Minh Dương tất nhiên là biết hắn muốn moi lời từ mình,trên mặt lại bình tĩnh không chút để ý nói: “Hành tung của Bạch công tử ai cũng https://thuviensach.vn

không dám hỏi đến, nếu Trang tiểu thư đã ở đây, chắn chắn Bạch công tử sẽ

không bỏ người lại mà biến mất.”

“Cũng đúng, nhưng mà việc này bản thân công tử không ra mặt, lại toàn do tiểu nữ tử… Đổng đại nhân, ta không có ý gì khác, bản lĩnh của Trang tiểu thư bản quan mỗi ngày đều chứng kiến, chỉ là cảm thấy Bạch công tử làm việc có chút quá mức khó lường.”

“Ý của Trương đại nhân ta hiểu, không dối gạt gì Trương đại nhân, nếu một tháng trước có người nói với ta cháu gái ta có tài năng bất phàm như vậy, ta quả thật cũng không tin, tuy ta là cữu cữu nhưng cũng không thể biết được cặn kẽ những năm qua nàng đã trải qua những gì mới có thể

khiến một tiểu cô nương trở nên cứng cỏi như vậy, nếu có thể ta cũng chỉ

cầu nữ nhi kia của ta có được một phần mười của Thư Tình để nữ nhi có thể sống tốt cuộc sống của chính mình là tốt rồi.”

Trương Hải cười to, “Lời này của Đổng đại nhân, bản quan cũng đã từng nghĩ đến.”

Hai người liếc nhau nở nụ cười.

Vệ Kiến Hi một bên nhìn, trong lòng hừ lạnh, hai lão hồ li, nếu mấy chuyện như vậy mà có thể dạy được, thì trên đời nhiều nữ tử như vậy, hà cớ

gì lại chỉ có một Trang Thư Tình.

Trong Lan Chỉ Hiên cung, hạ nhân đi đến đưa điểm tâm lên.

Chu Tri Tiếu đang trong quá trình trưởng thành, mỗi lần đến xế chiều liền cảm thấy đói bụng, Trang Thư Tình cũng muốn nuôi hắn tốt một chút, đến lúc đó mới có thể dễ dàng tiến hành giải phẫu, mấy ngày hôm trước đã đi phân phó đầu bếp trong cung.

Hai người tiến đến bàn ngồi xuống, ăn một chút điểm tâm, sau đó Trang Thư Tình mới hỏi, “Lời vừa rồi, đệ có nghe hiểu hết không?”

https://thuviensach.vn

Mấy ngày nay thường xuyên bị hỏi, hắn hiện tại đã sớm quen, “Nghe hiểu.”

“Nói thử coi.”

Chu Tri Tiếu có chút chần chờ nói: “Triều thần đều có ý tưởng và tư

tâm của bọn họ, hoặc là không làm, hoặc là ngay từ đầu phải chặt đứt mọi cơ hội phát triển tư tâm của bọn họ, phải… cường thế một chút.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 178: Chỉ Dạy

Trang Thư Tình nắm lấy cái cốc, nghiêm mặt xuống, “ Lúc trước ta có chút thất vọng, thật không hiểu sao mà đệ lại chậm chạp nhìn không thấy vấn đề, hôm nay cuối cùng cũng đã hiểu.”

Chu tiếu nhất thời vừa mắc cỡ lại quẫn bách.

“Giang Hải, ngươi mang mọi người lui ra ngoài, Hướng Tả, ngươi canh giữ bên ngoài, bất kỳ ai cũng không được phép tới gần.”

“Vâng.”

Chu Tri Tiếu có chút bất an, nhưng dù sao hắn cũng là người của Hoàng thất, từ trong thiên tính đã có kiêu ngạo của một vị hoàng tử, huống chi Trang Thư Tình trước giờ vẫn luôn đối đãi với hắn rất thiện Ý, tín nhiệm của hắn với nàng có khi còn hơn cả phụ hoàng.

“Hoàng thượng muốn truyền ngôi cho Chỉ Cố, nhưng Chỉ Cố chàng ấy sẽ chỉ ngồi một thời gian ngắn, chứ không muốn trói buộc ở nơi này, vì vậy hoàng thượng giao phó cho ta và chàng ấy chọn ra một vị xuất chúng trong hoàng thất để kế vị.”

Chu Tri Tiếu hai tay run lên, lúc trước Trang tỷ tỷ mỗi ngày đều mang theo hắn đến đây, không phải là hắn chưa từng có ảo tưởng, nhưng cho dù cũng đã làm mơ hồ đoán được, hiện tại lại thành sự thật, quả thực có chút không chân thật.”

https://thuviensach.vn

“Hoàng thượng cũng không xem trọng đề, nói tính tình đệ rất mềm yếu, rất giống ngài ấy, lo lắng về sau đệ sẽ rơi vào hoàn cảnh ngài ấy, ta lại không nghĩ như vậy, ta luôn cảm thấy đệ chỉ là không có điều kiện để tranh giành, cũng không phải là không có dã tâm, ta cảm thấy đệ tài giỏi như vậy, vì bản thân đã mà suy tính rất nhiều, mong có thể có một ngày kia được hoàng thượng chú ý.”

“Cho nên, đệ mới có thể cứu được hoàng thượng từ trong tay của ngũ

hoàng tử, trí dũng và mưu kế, đệ đều có, thứ đệ kém, chỉ là tự tin, đệ không tự tin vào chính bản thân đệ, giống như sợ rằng hoàng thượng không tin tưởng đệ, đệ là huyết mạch của hoàng thượng, đệ giống ngài ấy không có gì đáng trách, chỉ cần cho đệ một tấm gương, chưa hẳn là đệ sẽ không thể học tập được, vì vậy ta nghị sự với triều thần cũng không cho đệ đi ra, hơn nữa mỗi ngày đều xem đệ có hiểu được không, và cho tới ngày hôm nay, ta mới nghe được điều ta muốn nghe.”

“Bắt nạt kẻ yếu là thiên tính của con người. Triều thần e ngại Chỉ Cố, nhưng lại muốn ép hoàng thượng, bởi vì hoàng thượng mềm yếu.Nhưng, bọn họ lại rất hiểu, nếu muốn dùng thái độ khi đối mặt với hoàng thượng để

đối mặt với Chỉ Cố, Chỉ Cố sẽ không cho bọn họ trái cây ngon để ăn, cho nên bọn họ mới có thể tránh đi đối mặt, bọn họ không biết Chỉ Cố đến Tây Vực, họ cho rằng ta có Chỉ Cố làm chỗ dựa lưng, cho nên bọn họ mới có thể thành thật trước mặt ta như khi ở trước mặt Chỉ Cố, không dám đối với ta nhưng đối với hoàng thượng, Nhưng nếu từ thân phận để nói. hẳn là hoàng thượng với là người bọn họ tại em ngại nhất, nhưng tại sao lại không phải vậy?”

“Bởi vì tâm tính của hoàng thượng nhân hậu, nhất là khi đối đãi với lão Thần, ngài ấy vẫn có một phần khoan dung, Hoàng thượng làm như vậy chẳng lẽ là sai sao? Không, ngài ấy không sai, chỉ là con người luôn luôn có lòng tham, dần dà, phần đối xử khoan dung đó bọn họ lại coi thành đương nhiên, Ai cũng không ngoại lệ. có một số việc chỉ cần xảy ra một https://thuviensach.vn

lần, như vậy sau này bọn họ lại muốn tiếp tục, cuối cùng người chịu thiệt chính là hoàng thượng.”

Nói xong, Trang Thư Tình nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Chu Tri Tiếu nhưng có đăm chiêu và hơi giật mình, “Nếu như từ ban đầu, hoàng thượng cường thế giống như Chỉ Cố thì sẽ như thế nào? Nếu phần ưu đãi kia chỉ có một số rất ít nhân tài có thể có được vậy sẽ như thế nào? Nếu chỉ

cần có một nhi tử dám tạo phản, lập tức giết gà dọa khỉ muốn mẹ của hắn chết thì sẽ như thế nào? Phần nhân hậu kia hẳn là nên được dành cho dân chúng, khoan dung với dân chúng, chứ không phải là triều thần. Văn võ toàn Triều, nhận bổng lộc, hưởng thụ những lợi ích về ưu việt mặt thân phận và địa vị mang đến bọn họ lại còn muốn được thêm càng nhiều.

nhưng việc họ làm lại không được trả giá ngang bằng. Chu Quốc còn cần đến quan lại như vậy làm cái gì? Để khiến bản thân uất giận đến chết sao?

Chỉ Cố sẽ không làm như vậy.”

“Người xưa có câu nước quá trong ắt không có cá, lời này không sai, nhưng điều kiện là người phải làm tốt nhiệm vụ của hắn, làm một vị quan giỏi, thì cho dù là tham một chút, nhưng tài năng và năng lực vẫn có thể

dùng được.”

Chu Tri Tiếu lúc này đã có thể bắt kịp được ý tưởng của nàng, “Cho nên biết rõ lại bộ thượng thư Trương Hải làm quan không thanh, nhưng vì cân bằng nên vẫn muốn đưa hắn lên làm việc ở bộ nhân sự, binh bộ thượng thư tính khí hạn hẹp, nhưng vẫn muốn tiếp tục dùng hắn.”

“Chính là cái lý như vậy, xem ra mấy ngày nay làm không ít công khóa.” Trang Thư Tình cuối cùng cũng đã không còn nghiêm túc giống như

trước. “Quan viên phải xem hắn dùng được như thế nào, vị trí nào mới là thích hợp nhất cho hắn, chưa hẳn là đưa hắn lên một vị trí khác thì sẽ không thích hợp, Chung Tâm Đông rằng tính khí hạn hẹp, nhưng hắn ở vị trí kia nhiều năm, quan lại lớn nhỏ trong bộ binh đều nghe hắn điều hành, hơn nữa chuyện của binh bộ trước giờ vẫn chưa thể quá tiết lộ quá nhiều bên ngoài, https://thuviensach.vn

đã nói lên được làm hắn không phải chỉ có một chút tài năng, thường thường nhắc nhở hắn mấy câu là được, còn có Tam Cữu của ta Đổng Minh Dương.”

Chu Tri Tiếu Vội xua tay, “Trang tỷ tỷ, để biết tỉ không có từ tâm…”

“Không, ta có tư tâm.” Trang Thư Tình cười, “Làm người ai chẳng có tư tâm, chỉ cần không quá mức, thành toàn bọn họ một chút cũng không sao, nhưng mà ta nhắc đến hắn với đệ, cũng không phải là gì giải thích truyện này.

“Vâng.” Chu Tri tiếu lắng nghe nghiêm cẩn.

“Lúc trước có ta ở đây, hơn nữa tam cữu còn có công hộ giá, Đổng gia sao có thể có khả năng tiếp tục yên lặng, mặc kệ là vì lấy lòng ta, hay là vì lấy lòng hoàng thượng, hắn cũng khó có thể luôn nhàn tản ở cái chức quan kia, giả có khả năng lấy hắn làm đá thử vàng, thông qua việc nâng chức quan của hắn để thăm dò phản ứng của ta và phản ứng của hoàng thượng, cho nên trước đó, ta dùng hắn trước, hơn nữa còn là một vị trí vô cùng trọng yếu, thẳng mặt nói cho bọn họ, bất luận thân sơ, chỉ cần có bản lĩnh, ai ta cũng dám dùng, nói theo một hướng khác vì việc này nhất định sẽ

được đồn ra ngoài, ta muốn khiến những người có ý định nhằm vào ta, nhằm vào Đổng gia đều phải thu hồi tâm tư của bọn họ, như vậy sẽ ngăn chặn được rất nhiều những phiền toái có khả năng xảy ra, và cũng là một loại phương pháp để cân bằng triều chính, hậu quả để cũng thấy được rồi đấy, tam cữu ta làm việc rất khá, những người khác không tìm ra một lỗi lầm gì từ hắn.”

“Ta lấy tam cữu làm ví dụ, để nói cho đệ rằng mặc kệ là chuyện gì cũng không thể không giải quyết được, muốn dứt là dứt, càng kéo dài thì sẽ

càng cho người khác có cơ hội giở trò. Đây là điều tối kỵ, hoàng thượng bại chính là bại bởi một điểm duy nhất này.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nói vô cùng thống khoái, Chu Tri Tiếu cũng không biết phải tiếp lời như thế nào, cũng không thể cùng Trang tỷ tỷ nói xấu phụ

hoàng không làm tốt, hắn không có gan lớn giống nàng có thể chỉ trách phụ

hoàng!

Nhưng lúc nghe Trang tỷ tỷ nói như vậy trong lòng quả thực có một chút thống khoái!

“Bộ nhân sự rất quan trọng, mặc dù bây giờ mới thành lập, nhưng đợi đến thời điểm thích hợp sẽ có thể trở thành một bộ đứng đầu các bộ, chứ

không phải để tài năng của bọn họ treo ở lại bộ, giống như bộ hộ đại nhân cai quản ngân khố của Chu Quốc, bộ nhân sự cầm trong tay nhân tài của thiên hạ, nhân tài mới là gốc rễ của một quốc gia, so với kỳ bộ nào cũng đều trọng yếu hơn cả, chỉ cần có nhân tài cho dù không có bất kỳ thứ gì, chúng ta cũng có thể biến nó thành có.”

“Đệ nhớ kỹ.”

Trang Thư Tình châm trà thêm cho hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, “Nãy giờ nói quá nhiều, cũng không biết đệ hiểu được bao nhiêu, vốn chỉ muốn nói với đệ một chút chuyện trọng yếu, ngồi trên vị trí kia điều quan trọng nhất là phải làm cho bọn họ đi theo suy nghĩ của đệ, chứ không phải là bị

bọn họ nắm mũi dẫn đi, giống như…”

Kém chút nữa liền cầm hoàng thượng ra soi, trang thư tình bật cười lắc đầu, ngài ấy thật sự không phải là tấm gương tốt, “Đệ để bụng một chút, nắm thực quyền rồi thì hãy nói với hoàng thượng là ta không chọn sai người.”

Chu Tri Tiếu dùng sức gật đầu, lại gặp đầu, hai tay nắm thành quyền đặt trên bàn, lộ ra bàn tay dị dạng.

Trang Thư Tình bước đến nắm lấy, thuận tay xem mạch cho hắn, “Hai vị trợ thủ của ta đang trên đường tới đây, chờ các nàng ấy vừa đến ta sẽ lập https://thuviensach.vn

tức giải phẫu cho đệ, đến lúc đấy, để sẽ giống nhưng những người bình thường khác.”

Chu Tri Tiếu cúi đầu nhìn tay của mình, hắn nhớ rất nhiều việc.

Dù là chuyện khi còn rất nhỏ hắn cũng nhớ rõ, bởi vì hắn, mà mẫu khuya mất đi sủng ái của phụ hoàng, Cho nên ngay từ đầu mẫu phi vẫn không thích hắn, đánh hắn mắng hắn cũng đều có.

Sau này nàng nghĩ thoáng hơn, mẫu phi đối với hắn tốt hơn, nhưng những hành động lúc trước, hắn không muốn nhớ đến nhưng lại luôn cất giấu sâu trong trí nhớ.

Trên thế giới này, chỉ có hai người... không, ba người luôn dùng ánh mắt bình thường nhìn tay hắn, một là An Cùng, người còn lại là Bạch ca ca và Trang tỷ tỷ.

Cả đời hắn cũng sẽ nhớ rõ ánh mắt bình thường này của bọn họ khi nhìn hắn.

“Ngoại tổ mẫu ngày hôm qua đã dâng thiếp muốn tiếng cung gặp đệ,mẫu hậu đã hỏi ý của đệ, đệ cự tuyệt.”

Trong đầu Trang Thư Tình thầm đảo qua tình huống nhà mẹ của Mai Phi, cũng quả là gia thế hiển hách.

“Đệ nghĩ như thế nào?”

Chu Tri Tiếu ngẩng đầu, trong mắt không hề dao động một gợn sóng,

“Thời điểm mẫu phi qua đời đệ chỉ mới 9 tuổi, lúc đó đệ đã từng mong bọn họ có thể đến thăm đệ, sáu năm chờ đợi không khỏi quá dài, nếu chờ thêm nữa thì cũng đã hao hết tâm.”

https://thuviensach.vn

9 tuổi a, Trang Thư Tình nghĩ đến một nam hài ngày ngày sống trong chốn thâm cung, không dám lộ ra bàn tay phải của mình, không khỏi có chút chua xót.

“Cũng không phải là không thể gặp, nhưng mà nếu để đệ có thể hạ

quyết tâm, Tốt nhất là không nên gặp, Nếu đệ có thể không dựa vào ngoại thích mà tự bản thân ngồi lên vị trí kia, về sau bọn họ sẽ không dám có ý suy nghĩ dám cản tay đệ, không dám dùng ân tình để uy hiếp đệ.”

“Đệ không gặp.”

“Tốt, vậy thì không gặp.”Nhìn Chu Tri Tiếu, Trang Thư Tình vỗ vỗ

tay hắn, “Hôm nay chỉ đến đây thôi, cẩn thận suy nghĩ lời nói của ta, ta chờ

đệ trưởng thành thành một bộ dáng ta muốn nhìn thấy, không cần gấp, chúng ta còn thời gian.”

Nắng đèn từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, ánh sáng mờ

nhạt, Trang Thư Tình đi qua, đứng giữa Ảnh Tỉnh đường, trên người mang theo chút lo lắng.”

“Hướng Tả, công tử nhà ngươi nếu không nhanh trở về, ta thật lo rằng bản thân sẽ sốt ruột mà dạy hết mọi thứ cho lục điện Hạ mất.”

Hướng Tả vẫn luôn canh giữ ở cửa, những lời này hắn tất nhiên nghe thấy được, “cho dù là công tử ở đây, với tính tình kiệm lời của công tử cũng không thể dạy cho lục điện hạ những thứ này được, vẫn đều phải dựa vào Trang tiểu thư.”

“Nhưng có chàng ấy ở đây, lòng ta mới cảm thấy yên tâm.” Trang Thư

Tình cuối đầu xem lại khóe mắt đang dần nóng lên, lời đồn bên ngoài không phải nàng không biết, ai cũng nói nàng có bản lĩnh lợi hại, nhưng lo sợ trong lòng nàng lại Không một ai hiểu được.

https://thuviensach.vn

Bản thân nàng cũng chỉ là một người bình thường, không trâu bắt chó đi cày mới đi lên vị trí này, chưởng quản quyền sinh sát, ổn định một quốc gia, ngay cả chiến sự nơi tiền tuyến cũng cần có nàng điều hành, kể cả

hoàng đế kế tiếp, cũng là nàng dạy.

Ở trong mắt người khác là nàng thật nhàn tản thoải mái, nhưng thực tế

là nàng đã dốc hết khả năng có thể để làm.

Nếu kết quả chuyển biến tốt thì những mệt nhọc cực khổ này cũng không có người nhận ra.

Nhưng nếu kết quả xấu thì sao? Nếu Chu Quốc thất bại thì sao? Nếu người nàng dạy dỗ lại trở thành một con bạch nhãn lang, nếu quan viên kinh đô đều ngầm giở trờ xấu với nàng, nếu lại tiếp tục rơi vào phản loạn, nếu…

Trang Thư nàng nhắm mắt lại, nàng biết sự tình không nhất định sẽ

xấu thành như vậy, nhưng một người ngồi ở vị trí này, suy nghĩ những điều có thể xảy đến vẫn phải cần thiết.

Chỉ Cố, chàng nhanh chóng trở về đi.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 179: Nhạc Vương Gia

Bên ngoài ngàn dặm, Bạch Chiêm mở mắt, phun ra một búng máu.

“Công tử!”

Thanh Dương Tử thuần Thục tiến lên bắt mạch, trong lòng lại nôn nóng muốn chết người, “Công tử, phế bỏ võ công đi, cứ mạnh mẽ áp chế

như vậy gây tổn thương quá lớn đến thân thể của công tử.”

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng lục phủ ngũ tạng đều sẽ xuất huyết!

“Trong lòng ta đã có tính toán.” Bạch chiêm đẩy hắn ra, xoay người lên ngựa, nắm lấy dây cương từ trên cao nhìn xuống 8 người, “Đẩy nhanh tốc độ.”

Bọn họ còn có thể nói gì được nữa, 1 đám người lập tức lên ngựa đuổi kịp Bạch Chiêm.

Trần Nguyên nhìn về phía trước, dùng sức cắn răng, công tử đang lo lắng cho Trang tiểu thư, lấy thân phận một vị đại phu để điều hành một quốc gia, dù là hắn cũng cảm thấy lo lắng không biết tiểu thư có thể chống đỡ được hay không.

Nhưng thân thể công tử lại…

Bảy ngày rời khỏi kinh, Đây đã là lần thứ ba Công tử hộc máu, nếu vấn để không lớn, Thanh Dương Tử dọc theo đường đi cũng không cần treo bộ mặt nghiêm túc như vậy.

https://thuviensach.vn

Nhất định đừng nên có chuyện gì, cho dù là công tử hay Là Trang Tiểu Thư, Trần Nguyên thầm cầu nguyện.

Vì phải giám quốc, nên Trang Thư Tình triệt để tiến vào tầm mắt của dân chúng trong kinh, chỉ cần là người ở kinh thành đều sẽ vô cùng chú ý đến hướng hướng đi của triều đình.

Chuyện xuất chinh tất nhiên không thể che dấu được, muốn chi còn có người có ý muốn truyền bá.

Có Từ tướng quân ở đây, chủ tướng chắc chắn sẽ là hắn, mọi người càng quan tâm là chiến đoàn quan sát cuộc chiến.

Nhất thời, nơi nào cũng đang thảo luận chiến đoàn này Là chuyện gì xảy ra.

Trong nhã gian, mấy người ngồi quanh bàn.

“Hoàng thúc, Ngài nói thử xem, tham chiến thì cứ tham chiến, nhìn làm cái gì?”

“Bản vương lại cảm thấy, chiêu này của Trang thư tình đi rất tốt.” Một nam nhân trung niên với hai chỏm râu, thong thả đưa củ lạc vào trong miệng, “Hiện tại trong triều, trừ người chết và hạ ngục ra, chỉ còn mỗi Từ

Công Mậu có thể tìm đường sống từ chỗ chết, trừ hắn ra, võ tướng trong triều mấy ai có thể chân chính trải qua chiến trường? Theo ta thấy, người trong chiến đoàn được cử đi lần này sẽ được tuyển từ võ tướng. Ta đoán, Trang Thư Tình lần này hắn là muốn bồi dưỡng một vị chỉ huy mới, trước mắt đang là thời chiến, các ngươi nhìn không thấy sao?”

“Rõ ràng là bọn họ không thể tham chiến, còn cho đi làm gì? Đổ máu, giết người, làm võ tướng đều đã được rèn luyện. Chỉ được cái tiếng nói cho to.”

https://thuviensach.vn

“Thật không biết phân biệt.” Nam nhân buông đũa xuống, vẻ mặt châm chọc, “Người đi là võ tướng, không phải tân binh. Trên chiến trường thực chiến, nếu tình huống hơi có chút không tốt, võ tướng chịu không được áp lực liền cầm đầu chạy mất, chẳng lẽ nhưng người khác đều phải chạy theo? Trang Thư Tình cho người ta đến quan sát, là để bọn họ thích ứng với máu, thích ứng với chiến trường, sau đó mới để bọn họ tham chiến, như vậy không phải tốt hơn nhiều so với một đám người chỉ biết nói mà không làm được sao? Thời khác mấu chốt phải biết động não.”

Nam nhân cười lạnh một tiếng, “Lúc mới nghe thấy tin này bản vương liền cảm thấy hoàng huynh hồ đồ, sao lại có thể để một nữ nhân giám quốc, tóc càng dài kiến thức càng ngắn lại hay sao? Nữ nhân có thể làm cái gì, còn là một người khác họ, hiện tại mới biết được hoàng huynh thánh minh, những chuyện Trang Thư Tình làm từ khi giám quốc tới này điều lấy thế

tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết tất cả những chuyện đã để đóng bụi từ lâu, các ngươi tự hỏi xem, ai có thể làm được tốt hơn nàng? Theo bản vương thấy, để nàng giám quốc rất tốt, nàng làm việc còn mạnh mẽ

vang dội hơn cả hoàng huynh.”

“Đừng tưởng rằng người khác đều là đồ ngốc, nhìn không ra các ngươi đang đánh chủ ý gì, bổn vương mặc kệ, bận rộn nhiều năm như vậy, hiện tại sẽ không hao tâm đi tính toán những chuyện này, ngôi vị hoàng đế

là của hoàng huynh, hắn thích để ai ngồi thì người đó ngồi. Nếu không phải tò mò vị Trang Thư Tình kia, bản vương cũng sẽ không bị các ngươi khuyến khích trở về.”

Nam nhân phủi ống tay áo đứng dậy, “Thông minh thì tốt nhất nên bỏ

tâm tư này xuống. Nếu để vị cháu trai không dễ nói chuyện kia của bản vương biết được các ngươi đang đánh chủ ý gì trong đầu thì cứ cẩn thận nóc phòng nhà các ngươi, sớm ngày cũng sẽ bị hắn xốc ngược, những thứ

hiện tại không thể đảm bảo cái gì, tự giải quyết cho tốt đi, về sau những https://thuviensach.vn

chuyện như vậy không cần tìm đến bổn vướng, ở kinh thành chơi mấy ngày đủ rồi, bản vương đi đây.”

Lên xe ngựa, quản gia theo vào hỏi, “Vương gia, ngài hồi phủ hay là…”

“Hồi đi, nếu hiện tại tiến cung bọn họ sợ là sẽ cho rằng ta bán đứng bọn họ, thật sự là một đám không biết phân biết tốt xấu.” Nam nhân thoải mái dựa vào thành xe, bên trong xe ngựa vô cùng xa hoa, hai vị nữ tử mặc cung trang đi lên, nam nhân mỗi tay ôm một người, cười, “Bản vương cảm thây cuộc sông vẫn nên phải hưởng thụ mới tốt, đầu không phải là đồ trang sức, muốn bản vương đưa đầu ra? Hừ, nằm mơ.”

“Vương gia anh minh.”

“Nàng đừng khen bản vương, là bọn họ rắp tâm quá rõ ràng, cũng không chịu ngẫm lại chỉ bằng đám bao cỏ như bọn họ trừ chuyện thường xuyên đến xin thứ này thứ nọ của hoàng huynh ra thì còn có bản lĩnh gì, cũng chính bởi vì hoàng huynh nhân hậu mới dung được bọn họ, có bản lĩnh thì đi cầu Trang Thư Tình đi, xem nàng thu thập bọn họ như thế nào.”

Động tĩnh bên ngoài dần dần lớn, quản gia vội đi ra xem xét tình hường, nam nhân cũng vén rèm lên nhìn ra phía ngoài.

“Vương gia, là Trang tiểu thư, cần phải xác minh thân phận không?”

Nam nhân nâng má, rất hứng thú gật đầu, đã chạm mặt thì tất nhiên phải gặp, bản vương cũng tò mò, một nữ tử có thể giám quốc sẽ có dáng dấp như thể nào.”

Quản gia không biết có nên nhắc nhở một câu hay không, đây là thể tử

của Bạch công tử nha…

https://thuviensach.vn

“Biểu tình kia của ngươi là cái gì, bản vương sao có thể làm những chuyện hành đao đoạt ái.” Nam nhân trừng mắt nhìn hắn, cho dù hắn muốn, cũng phải có bản lĩnh mới được.

Quản gia lĩnh mệt xoay người, lui ra ngoài.

Hôm nay trong cung ít chuyện phải xử lý nên Trang Thư Tình trở về

sớm hơn mọi ngày, mỗi lần nàng đi trên đường đều sẽ gây ra động tĩnh, nhiều lần cũng đã thành thói quen, hộ vệ cũng ngày càng nhiều.

Nhưng mà hôm nay lại khác, xe ngựa đi được một nữa đã dừng lại, theo lý mà nói, hiện ở kinh thành hẳn là không có người dám ngăn cản nàng, nàng cũng không cần phải tranh né ai mới đúng.

Hướng Tả đánh ngựa tiến đến cửa sổ, “Tiểu thư, là Nhạc vương gia.”

Nhạc vương gia? Không phải hắn cực ít khi đến kinh đô hay sao?

Chu Quốc không thường phong đất cho hoàng tử, nhưng mà hoàng tử

được sủng ái cũng có thể rời kinh đi nơi khác ở, đồng lứa với hoàng thượng cũng chỉ có một mình vị Nhạc vương gia có được đãi ngộ này, nhìn danh hào của hắn cũng biết năm đó lão hoàng đế có bao nhiêu sủng ái hắn.

Nhưng mà nếu thật là Nhạc vương gia thì nàng cũng cần phải qua chào.

Thanh Phong và Thu Vũ chỉnh sửa lại xiêm y và trang sức cho nàng, một trước một sau đỡ nàng xuống xe ngựa.

Tuy rằng thanh danh đã lớn đến không ai trong kinh mà không biết, nhưng trừ quan lại ra, thì rất ít người có thể gặp qua nàng.

Nàng vừa lộ diện, liền có thanh âm truyền vào tai, “Thật gầy, vóc dáng cũng không cao.”

https://thuviensach.vn

“Nhìn qua thật nhỏ, bộ dáng còn nhỏ hơn ta.”

“Thật trắng, là ai dõng dạc chắc chắn gương mặt của nàng không thể

gặp người? Rõ ràng là sinh được một bô dạng rất tốt.”

“...”

Bị người đánh giá như vậy, khóe miệng của Trang Thư Tình có chút co rút, nàng thật cảm thấy may mắn khuôn mặt này của nàng không khiến mọi người thất vọng.

Nhạc vương gia cũng không xuống dưới, vén mành cửa lên, hắn ghé đầu vào thành cửa sổ, một bộ vô lại nhìn nàng, thản nhiên tự đắc.

Ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, Trang Thư Tình không chán ghét người này.

“Thư Tình gặp qua Nhạc vương gia.”

“Bản vương không dám chịu lễ của ngươi, mau đứng lên đi.”

“Ngài là trưởng bối, Thư Tình là vãn bối, tất nhiên là ngài nhận được.”

Trang Thư Tình đứng thẳng lên, “Vương gia đây là vừa hồi kinh?”

“A, vừa trở về đã bị người quấn đi nói mấy lời vô nghĩa, nhưng mà mấy năm chưa hồi kinh, kinh đô này náo nhiệt không ít.”

“Nếu như vương gia có thể về sớm hơn một tháng, nhất định có thể

vượt qua một tràng náo nhiệt hơn rất nhiều.”

“...” Đến lúc này, hắn đúng là bị ép xuống hạ phong!

Nhạc vương gia càng cao hứng, Trang Thư Tình thật sự là… còn thú vị hơn cả suy đoán trước của hắn, so với những tiểu thư khuê các như một đám đầu gỗ kia thì đúng là thú vị hơn rất nhiều.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cũng thu liễm thái độ.

Nàng không muốn khiến bản thân nổi bật trước mắt công chúng.

Nhưng ngược lại, vì ở trước mặt công chúng, nàng càng không thể yếu thế.

Trước mặt vị vương gia mới gặp này nàng cũng không thể yếu thế.

“Vương gia hiện tại muốn vào cung sao? Hoàng thượng nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất cao hứng.”

Nhạc vương gia nháy mắt liền sửa lại chủ ý, “Cũng tốt, nhiều năm không gặp hoàng huynh, bây giờ gặp mặt sẽ có rất nhiều chuyện để hàn huyên.”

Trang Thư Tình cười cười, thu tay thi lễ, nhường qua một bên, “Hoàng thượng nhất định cũng rất ngóng trông vương gia.”

“Có một số người không cần đi quản, bọn họ chưa từng nếm trải thế

nào là khổ nên không thể biết chuyện gì nên làm và không nên làm. “

Chậm rì rì lưu lại lời này, Nhạc vương gia lùi đầu về.

Xe ngựa đi xa, Trang Thư Tình cũng đem tin Nhạc vương gia truyền đến cho hoàng thượng. Có động tác là tốt rồi, nàng chỉ sợ bọn họ cứ im lặng, đến thời điểm mấu chốt lại cản một chân.

Ngẩng đầu quét một vòng, hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương, hoặc sùng bái, hoặc khinh thường… nàng cũng đã thành náo nhiệt trong mắt người khác.

”Nàng đang nhìn ta, đang nhìn ta...”

”Rõ ràng là đang xem ta!”

”Phía sau đừng chen, ta sắp ngã xuống!”

https://thuviensach.vn

“...”

Trang Thư Tình lại co rút khóa miệng, đạp lên ghế nhỏ tiến vào xe ngựa, sau này tốt nhất vẫn không nên lộ diện.

Sáng sớm ngày kế, Trang Thư Tình liền thấy Nhạc vương gia, cũng không biết có phải thật sự hàn huyên đến khuya hay không mà hôm nay lại đứng xếp hàng đầu tiên trong triều.

Ánh mắt kia hiện ra hứng thú quá mức rõ ràng, Trang Thư Tình chỉ có thể nỗ lực xem nhẹ hắn.

”Kim Quý, Kim đại nhân.”

”Có hạ quan.”

“Cấm vệ trong cung đã chỉnh lý hết chưa?”

Kim Quý cẩn thận trả lời. “Trước mắt chỉ có thể bổ xung một nửa nhân số…”

“Cũng không phải chậm, trước cứ để bọn họ vào cung làm nhiệm vụ

đi. Mãnh thú nên về núi.”

“Vâng.”

Trang Thư Tình quét một vòng,”Danh sách những người được chọn đi quan sát cuộc chiến sẽ do bộ nhân sự sắp xếp, nếu có ai muốn chủ động xin đi giết giặc, ta cũng sẽ châm trước, nhưng mà nếu là ôm tương tưởng đi quan sát thì ta chỉ nói một câu, quân đoàn này, chưa hắn là sẽ hoàn toàn không tham chiến, Từ tướng quân.”

Hôm nay Từ Công Mậu đã khôi phục chức tướng, đứng ở hàng thứ

hai, hắn bước ra khỏi hàng, cao giọng xác nhận.

https://thuviensach.vn

“Mệnh ngươi là chủ soái tiền phương, làm chủ tất cả chiến sự.”

Không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc, đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, hay là của Trang Thư tình?

Từ Công Mậu đã sớm được hoàng thượng dặn dò, hết thảy đều nghe theo mệnh của Trang tiểu thư, lúc này trả lời cũng vô cùng lớn tiếng, “Lão thần tuân mệnh.”

“Chiến sự ta không hiểu, ta thậm chí không biết chiến trường chân chính là như thế nào, cho nên ta không thể đưa ra mệnh lệnh bắt buộc nào đối với binh sĩ, thời khắc mấu chốt, Từ tướng quân cứ tùy cơ ứng biến, nếu có chút người ỷ vào thân phận không thuận theo quân lệnh, tùy ngài tiền trảm hậu tấu, hi vọng Từ tướng quân sớm chuẩn bị cho tốt, mong ngài có thể đắc thắng trở về.”

“Lão thần nhất định sẽ không nhục mệnh.”

“Còn có quân đoàn quan sát cuộc chiến.” Vẻ mặt Trang Thư Tình càng thêm nghiêm túc, “Hoàng thượng từng nói, Từ tướng quân là bề tôi đắc lực của ngài, ta hi vọng những người đang ngồi quan sát trận chiến kia có thể thấy rõ, nhưng thế nào chính là bề tôi đắc lực, đoàn người có thể

đứng quan sát cuộc chiến, sau này tất yếu chính là trụ cột của Chu Quốc, bọn họ chính là hi vọng về sau của Chu Quốc, ta đem hi vọng này giao cho ngài, mong Từ tướng quân có thể hướng dẫn bọn họ thành tài.”

Không chỉ Từ Công Mậu được nêu danh, mà tất cả mọi người trên triều đều theo bản năng đứng thẳng lưng, mà võ tướng, trong lòng bọn họ

đã sớm rục rịch.

Nhạc vương gia thầm khen, triệt để yên lòng.

Tiêu dao vương gia cũng cần quốc gia yên ổn, thì bản thân mới có được những ngày tháng tiêu dao.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 180: Về Núi

Ngày đưa mãnh thú vào thành, Trang Thư Tình không có nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng, khi đó khi đó nàng chỉ sợ Chỉ Cố chịu thiệt, lo lắng cho thân thể của hắn, trong suy nghĩ chỉ có mong muốn là nhanh chóng nhìn thấy hắn.

Ngày đưa thú rời đi, nàng nguyên bản có thể khiến chúng nó đi trong im lặng, nhưng nàng lại chọn trước giờ ngọ, chứ không phải buổi tối.

Chiếc ghế phù thủy này nàng đã sớm ngồi vững, mặc kệ là lấy phương thức gì đưa chúng nó rời đi thì thanh danh của nàng cũng sẽ không thay đổi, hiện tại nàng cũng không cần len lút.

Trong lòng, nàng cũng cảm thấy bọn chúng có công rất lớn, nhưng thưởng không thể thưởng, tối thiểu thể hiện chúng nó có thể thoải mái rời đi cuộc sống của con người.

Nếu có thể, nên càng hi vọng có thể huyên náo Kinh Đô đưa tiễn bọn chúng rời đi.

Giống như khi đến, Trang Thư Tình ngồi trên lưng con sói lúc trước, là đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, không thể nói là chỉnh tề, nhưng có thể

coi là ôn định.

Hai bên đường lớn đầy người đứng, nhường ra một con đường lớn, lúc đầu có người hét rất lớn, nhưng lâu dấn không thấy chúng tấn công con người nên đám người cũng tự giác yên tĩnh lại.

https://thuviensach.vn

Nhân loại và dã thú vốn là thiên địch, giờ khắc này lại hòa bình quỷ

dị. dã thú từ ngày ấy vào thành cũng chưa từng tổn thương người vô tội.

Chúng nó có cắn chết người, có ăn thịt người, nhưng tất cả đầu là loạn thần tặc tử, bọn họ đáng chết!

Bọn họ kém chút khiến cho Chu Quốc rung lay sụp đổ, chỉ kém một chút, Chu Quốc không còn những ngày lành, ngược lại, là đám mãnh thú hung hãn này đã giúp bọn họ.

“Nhường nhường, nhường nhường.”

Phía sau đầy chen lên trước khiên những người đúng đầu bắt đầu thấy bất mãn, nhìn thấy tính huống phía sau, tự giác chen qua bên cạnh, còn không quên túm lấy đồng bạn bên người tiến lên.

Hai người nâng theo thịt heo, nhìn cánh tay cơ bắp cùng một thân béo mập, hai người này hắn là mỗ thịt.

Hai người đem thịt đặt trên đất, dao nhỏ sắc bén vung lên đã cắt thịt heo ra thành rất nhiều khối, sau đó ném từng khối từng khối một về phía đoàn thú. “Ăn thịt, ăn thịt, ăn no rồi hãy trở về.”

Thịt đến bên miệng, không có đạo lý nào không ăn, bước chân không ngừng, cúi đầu ngậm lấy miếng thịt, vừa ăn vừa tiếp tục đi về phía trước.

May mắn là hoàng đế chưa quên chúng nó, trước khi đi đã cho người chuẩn bị một số lượng lớn thịt để chúng nó ăn no nê, coi như biểu lộ chút lòng biết ơn, lúc này mới không có tranh đoạt dẫn đến sai lầm.

Trang Thư Tình quay đầu nhìn thoáng qua, thổi một tiếng sáo thật dài, chúng no nghe hiểu, nhất tề gầm lên. Trong lúc nhất thời, kinh đô tràn ngập tiếng thú.

https://thuviensach.vn

Có lẽ bởi vì tâm mang lòng biết ơn, có lẽ là vì muốn nổi bật, lại có lẽ

cảm thấy bản thân nên biểu hiện một chút, càng ngày càng có nhiều người gia nhập đội ngũ đưa thịt.

Trang Thư Tình dứt khoát thả chậm tốc độ, thỏa mãn tư tâm của nhân loại, cũng thỏa mãn cho cái bụng của chúng mãnh thú.

Đổng lão gia tử và lão phu nhân vừa đúng một ngày trở lại Đổng gia.Đoàn người tận mắt thấy một màn như vậy, trong lòng đều phập phòng khó bình ổn.

Bọn họ không phải người khác, không thể ôm tâm tư giúp vui xem một màn này.

Chỉ cần nghĩ đến thời điểm bọn họ không có ở đây, tiểu cô nương trên lưng con sói kia phải căn răng chống đỡ mọi chuyện, sử lý mọi chuyện, nghĩ như vậy trong lòng bọn họ liền cảm thấy chua xót.

Coi chuyện này thành đương nhiên giống như đã quên mất, vị tiểu cô nương thoạt nhìn vô cùng lợi hại kia tới tháng tám này mới đến mười sáu tuổi.

“Chúng ta về trước, ngọ thiên, ngươi hỗ trợ đi nói với Tình nha đầu rằng chúng ta đã trở lại, để nàng đi một chuyến đến ngoại tổ gia.”

“Đã biết, lão gia tử.”

Trang Thư Hàn thu hồi tầm mắt, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ

không nên đến đây mà nên theo tiên sinh ở lại Hội Nguyên Phủ nghiên cứu học vấn, tỷ tỷ khẳng định vẫn luôn lo lắng cho hắn, nhưng ít nhất không cần bận tâm hắn mỗi ngày.

Hắn đưa bản thân đến dưới mi mắt của tỷ tỷ, thỏa mãn ý của chính mình, tỷ tỷ mỗi ngày lại phải bỏ thêm tâm tư lo cho hắn, tỷ tỷ… sẽ càng https://thuviensach.vn

mệt đi. Trang Thư Tình lúc này chạy tới cửa thành.

Tướng thủ thành đã sớm nhận được tin tức, cửa thành đã dươc mở, nhân thủ đã được phái đi ổn định mọi người ra vào thành, không để bọn họ

va chạm với mãnh thú

Trang Thư Tình cười cười gật đầu với vị tướng thủ thành, vỗ vỗ đầu ngân sói, ngân sói hiểu ý, tốc độ mau hơn.

Hai mươi dặm ngoại thành mới có đường lên núi, đoàn mãnh thú hướng về phía trước tiến lên.

Đội ngũ đứng ở chân núi.

Trang Thư Tình ra hiệu cho xe ngựa tiến lên.

Trên xe ngựa có những chiếc bình đựng tro cốt được dán chỉnh tề, bên trên có ghi sói, hổ, báo, sư tử, giữa hai cái bình có một sợi dây buộc lại với nhau.

Trang Thư Tình rời khỏi lưng sói, tiếp nhân hai bỉnh tro cốt Tam tử

đưa tới, đem bình ghi chữ sói buộc lên lưng con sói, vỗ vỗ đầu nó, tiếp tục lấy chữ hổ buộc lên lưng con hổ.

Vừa tiếp tục làm vừa nói: “Đây là đồng bạn của các ngươi, mang chúng nó về núi đi, đến địa bàn của các ngươi hãy đào một cái hố, vùi bình này vào sau đó lấp lại, để chúng nó an tâm về với đất.”

“Ta đã đáp ứng sẽ đưa chúng nó trở về, chỉ là hiện tại ta bị nhốt lại không thể thoát được, các ngươi hãy giúp ta hoàn thành.”

“Nếu như chúng nó có con nhỏ thì hãy giúp chúng nuôi dưỡng, đừng khi dễ chúng nó.”

“Chúng nó vì ta mà chết, là ta thiếu chúng nó.”

https://thuviensach.vn

“Đây là nghiệt của ta…”

Có khoảng chừng ba mươi lọ tro cốt, đối với số người chết đi thì thứ

này không tính là nhiều, nhưng Trang Thư Tình không giống người khác nàng từng là thú y, cả đời này nàng cũng sẽ không quên, nàng còn có thể

nghe hiểu lời nói của chúng nó, cũng bởi vì như vậy chúng nó mới đồng ý ra sức vì nàng, cũng vì tư tâm của nàng mà mất mạng.

Đối với nàng mà nói, chúng không phải la ba mươi hai con súc sinh, mà là ba mươi hai người đồng bạn.

Có người có thể hiểu thú ngữ như nàng thật là kiếp nạn của chúng thú, Trang Thư Tình tự giễu, trong miệng tràn đầy vị khổ.

“Trở về đi, nên đi thật xa, đừng quay lại tìm ta.”

Mấy con thú gần nàng nhất cọ cọ nàng, lộ ra vẻ không tha.

Niệm Niệm mới sinh ra không lâu đã đi theo nàng, trao đổi với nàng cũng càng thông thuận, không ngừng ngao ô nói với nàng, chúng nó đều thích nàng, không có trách nàng, sinh tồn trong rừng, chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng, số lượng hàng năm chết đi có rất nhiều, phần lớn là chết bởi địch thủ, nhiều mãnh thú trước giờ luôn coi nhau là kẻ địch lại có thể có thời gian hòa bình chung sống như vậy đã rất khó có được, chúng nó cũng rất trân trọng khoảng thời gian này, chúng nó vẫn sẽ ở chốn cũ, chờ nàng tìm chúng nó chơi đùa…

Mũi Trang Thư Tình chua xót vô cùng, nói không ra lời, chỉ có thể

liều mạng gật đầu.

Sau khi chia tay, mấy trăm mãnh thú lục tục về núi, bộ tộc ngân sói đi cuối cùng.

Niệm Niệm và kim hổ muốn ở lại.

https://thuviensach.vn

Nơi như kinh đô, Trang Thư Tình tất nhiên không đồng ý lưu bọn chúng lại, nhưng cho dù nàng nói như thế nào, thì hai tiểu bất điểm lúc này đã cao hơn rất nhiều, rắn chắc hơn rất nhiều, móng vuốt cũng sắc bén hơn rất nhiều này đều lắc đầu, cuối cùng rất trực tiếp chạy về phía kinh đô.

Trang Thư Tình bất đắc dĩ, chỉ đành mang theo chúng nó, chỉ cần nàng giám sát chặt chẽ một chút là được.

Xe ngựa chạy suốt một đường vào thành, đang định vào cung xử lý mấy chuyện lặt vặt, xe ngựa của Hướng Tả đột ngột liền dừng lại, “Trang tiểu thư, người của Hội Nguyên Phủ tới.”

Nguyên bản có chút mệt mỏi, Trang Thư tình lập tức cao hứng trở lại,

“Khi nào thì đến? Người hiện tại đang ở đâu?”

“Ở Đổng phủ.” Hướng Tả dừng một chút, “Lão gia tử và lão phu nhân đều đã trở lại, còn có Trang công tử…”

“Thư Hàn cũng tới? Đệ ấy tới làm gì?” Trang Thư Tình đau đầu không thôi, nàng chỉ hận không thể nhanh chóng đem hắn ném khỏi kinh đô, hắn thế nào còn? “Trực tiếp đi Đổng phủ.”

”Vâng.”

Mạnh bá biết biểu tiểu thư khẳng định sẽ đến nên đã an bày sẵn mọi sự, tự mình đứng ngoài cửa chờ, nhìn thấy xe ngựa dừng lại lập tức liền tiến lên nghênh đón.

Xe ngựa của biểu tiểu thư không có đánh dấu gì, nhưng lại vô cùng dễ

nhận ra, dù sao một chiếc siêu xe ngựa được cải tiến như vậy, trong kinh đô cũng không có mấy chiếc, cũng chỉ có biểu tiểu thư ngây thơ thuần khiết đến cái gì cũng không để ý.

“Mạnh bá.”

https://thuviensach.vn

Mạnh bá cười mị mắt, biểu tiểu thư rất giống tứ tiểu thư, đối với ai cũng đều hiền lành, “Lão thái gia biết ngài sẽ đến, còn đang chờ ngài đó!”

“Trên đường bôn ba mệt mỏi còn chưa đủ sao, ngoại tổ phụ và tổ mẫu hẳn nên nhanh chóng nghỉ ngơi, còn đợi ta làm cái gì.”

“Lão thái gia kỳ thực chính là đau lòng ngài, muốn gặp ngài.” Mạnh bá dẫn người vào trong phòng.

Đại khái bởi vì định hải thần châm của Đổng gia đã trở lại nên Đổng gia thoạt nhìn có sức sống hơn rất nhiều, hạ nhân lui tới trông thấy nàng đều ào ào dừng lại chào.

Bên trong nhà chính, người đã ngồi đầy đủ.

Trang Thư Tình nhìn thấy tam cữu có chút kinh ngạc, lúc này, tam cữu không phải hẳn là nên ở bộ nhân sự sao?

Không đơi nàng hỏi, ĐỔng Minh Dương đã mở miệng giải thích,

“Trong nhà có người đưa tin qua, Trương đại nhân và Vệ đại nhân liền đuổi ta về, ta không thể phụ hảo ý bọn họ.”

“Xem ra tam cữu làm việc với bọn họ không sai.’ Trang Thư Tình nở

nụ cười, nói xong câu liền tiến lên hành lễ với nhị vị lão nhân.

Không đợi nàng bái xuống, Tuyết ma ma bên cạnh lão phu nhân lập tức đỡ nàng lên.

Lão thái gia thấy nàng gầy đến nỗi khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bản tay, mày liền nhíu lại có thể kẹp chết muỗi, “Con tuổi còn nhỏ, đừng quá bận tâm khiến thân thể bị thương.”

Lão phu nhân cũng đau lòng hát đệm, “Lão thái gia nói đúng, đây mới là đại sự, chuyện gì cũng không qua trọng bằng thân thể của mình.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình ôn tồn trấn an nhị lão, “Khoảng thời gian trước phát sinh quá nhiều chuyện, lúc đó không cố hơn được mới phải ra sức như vậy, mấy ngày nay không ốm, hoàng thượng đã ra lệnh cho đầu bếp trong cung nghiên cứu mấy món bồi bổ cho còn, ngài ấy sợ đến lúc Chỉ Cố trở về sẽ

không thể giao phó.”

“Còn cười.” Lão phu nhân trừng nàng, “Bộ dạng này của con giống như dân chạy nạn vậy, đây là chuyện của nam nhân, con đi…”

”Nương!”

”Phu nhân!”

Lão thái gia và Đổng Minh Dương nhất tề lên tiếng, lão phu nhân cũng thấy mình nói sai, có chút ngượng ngùng, “Ta không phải có ý kia...”

”Con biết, ngoại tổ mẫu là đau lòng con.” Trang Thư Tình đỡ người ngồi xuống, “Ban đầu nhìn có chút gầy, sau này từ từ bồi bổ lại.”

Lão phu nhân liên tục gật đầu, “Nên bồi bổ lại, trên người phải có chút thịt mới tốt, nghe Tam Nhi nói con không ở trong cung, nếu không về sau con đều về đây dùng bữa tối?”

Nàng cũng muốn a, Trang Thư Tình cười khổ nhưng lúc này có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Đổng gia, nếu nàng ngày ngày đều đến đây, không biết còn sẽ bị truyền thành cái dạng gì.

Hiển nhiên,, lão gia tử và Đổng minh Dương hai phụ tử đều hiểu thấu đạo lý này hơn lão phu nhân.

“Nương, Thư Tình có thể tới được thì sẽ tới, nàng ở kinh thành, cách Đổng gia rất gần, còn có thể trốn đi nơi nào.”

“Đúng vậy, ngoại tổ mẫu, con sẽ thường đến.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 181: Đánh Cược

Sau khi dỗ tổ mẫu đi nghỉ ngơi tròng phòng liền an tĩnh lại.

Lão gia tử nắm bắt lấy trọng tâm nói: “Trên đường đến đây ta có nghe thoáng qua, sao lại bị truyền Thành yêu ma quỷ quái, Tình nha đầu, con nói cho ta biết, kết quả này là tình huống gì, nhiều người như vậy sao lại tới phiên con gián Quốc?”

Đúng vậy, nhiều người như vậy, sao lại tới phiên nàng, Trang Thư

Tình nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Lưu Thị đỡ con trai và con gái đứng lên, “Cha, lão gia, chúng con đi trước…”

“Ngồi đi, việc này mọi người đều có thể nghe.” Lão gia tử chỉ về phía hai đứa cháu ngoại, “Nhất là hai người các con, dụng tâm nghe cho kĩ, Hàn Nhi còn nhỏ nhưng cũng đủ để hiểu chuyện.”

“Vâng, con đã biết.”

Trang Thư Hàn cũng gật đầu, ánh mắt vẫn không rời tỷ tỷ.

“Hoàng thượng tuy đã được cứu, nhưng thân thể là vô cùng suy kiệt, nếu điều dưỡng thích đáng thì còn có thể sống được mấy năm, nếu không chú tâm chắc cũng chỉ sống chưa đến hai năm, hơn nữa độc còn lưu lại di chứng, người chỉ cần nghĩ nhiều sẽ cảm thấy đầu bị choáng váng, không thể hao tâm tổn sức, vì vậy chuyện quốc gia đại sự ngài ấy không có khả

năng xử lý.”

https://thuviensach.vn

“Bảy con trai của hoàng thượng, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử đã chết, còn ngũ hoàng tử, hoàng thượng đã định ngày trảm, phan hoàng tử có dũng, nhưng nuôi được không đủ, không thể ép chế được triều thần, lục hoàng tử hiện chưa được mài giũa, không thể đứng ra điều hành quốc gia, hiện tại cũng chỉ có Chỉ Cố là có thể, những sức khỏe của hắn lại có vấn đề, hiện tại hắn không ở Kinh Đô.”

Lão gia tử vừa phân tích, cảm thấy tim gan đều đang run sợ, cuối cùng nghe được sức khỏe của Bạch công tử xảy ra vấn đề, đã rời khỏi kinh, lập tức liền truy vấn, “Đi nơi nào?”

“Tây Vực.”

“!!!” Lão gia tử bất dậy đứng lên, “Sao lại nghiêm trọng đến nỗi phải đi Tây Vực?”

“Kỳ thực lúc ở Hội Nguyên Phủ sức khỏe của hắn đã xảy ra vấn để, chỉ là lúc đó không có nghiêm trọng, chúng con cho rằng còn có thời gian để tìm cách giải quyết…” Trang thư Tình cười khổ, “Sau đó nhìn phát sinh rất nhiều chuyện, công pháp của Bạch Gia bắt nguồn từ Tây Vực, hắn chỉ

có thể truy dò theo hướng đó.”

Lão gia tử hết đi qua rồi lại đi lại, đột nhiên lại nhưng nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức trừng lớn, “Nói cách khác, mấy ngày nay tất cả mọi chuyện đều do một mình con gánh vác? Mỗi một mệnh lệnh truyền ra đều là con hạ

lệnh, không phải hoàng thượng, cũng không phải Bạch công tử?”

“Vâng.”

Chân lão gia tử liền lảo đảo, nhưng nhanh chóng đỡ lấy ghế dựa nên mới không bị ngã sấp xuống.

“Cha…”

https://thuviensach.vn

“Ngoại tổ phụ…”

Lão gia tử vẫy vẫy tay, ý bảo bản thân không có việc gì, tiếp tục hỏi,

“Không có ai dạy con? Con dựa vào cái gì mà ra những quyết đoán như

vậy?”

Trang Thư Tình chỉ vào đầu mình, “Cậy vào nơi này.”

Đổng Minh Dương nhịn không được tiến lên giúp cháu gái nói chuyện, “Cha, Tình Nhi làm rất tốt, tốt hơn bất cứ ai.”

“Ta đương nhiên biết là Tình nha đầu làm rất tốt, bằng không hoàng thượng sao còn có thể vẫn dùng nàng?” Lão gia tử vừa đau lòng lại vừa tức giận, một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi đã phải xử lý quốc gia đại sự, cho dù là thiên tài, nhưng muốn đi bước đầu tiên có bao nhiêu khó khăn?

Lần đầu tiên hạ mệnh lệnh có bao nhiêu sợ hãi? Mất bao nhiêu tâm mới có thể nắm bắt rõ ràng thế cục trong triều?

Có một số việc, cho dù là nắm trong tay nhưng lại có mấy người có thể dùng được.

Làm rất tốt? Làm rất tốt còn không phải là do bọn họ bức ra?

Nhưng cho dù có làm tốt, thì chờ khi sau này Hoàng thất thay quyền, còn có thể dung được một nữ nhân đã từng giám quốc? Đến lúc đó, vị trí của nền đặt ở nơi nào?

“Hoàng thượng muốn Chỉ Cố kế vị. Giang sơn này, con chỉ đang giúp Chỉ Cố canh giữ, cho dù mệt, con cũng cam nguyện.”

“Hoàng Thượng chính là nhìn thấu sự can nguyện của con.” Lão gia tử

bưng trà lên hấp một ngụm cạn sạch nhưng vẫn cảm thấy trong miệng vẫn còn khô. “Tình nha đầu, sự tình cũng không phải cứ đơn giản như mình suy tính, chuyện này liên quan quá lớn!”

https://thuviensach.vn

“Con biết.”

Thấy ngoại tổ phụ vì nàng mà đau lòng, vì nàng mà bất bình, nhưng lại cố tình thể hiện một bộ tức giận nhìn nàng, Trang Thư Tình gật đầu,

“Con biết, con người sống cả đời, không phải bất kỳ ai cũng có thể gặp được kỳ ngộ như con, con đã suy nghĩ, đây cũng là một sự trải nghiệm khó có được, nên muốn thử là một người tham quyền một lần trong đời. Về sau chuyện này tất nhiên là không thể tiếp tục, nhưng lúc này, nhất con chỉ

mong là Chỉ Cố có thể bình yên vô sự nhanh chóng trở lại, như vậy, vị trí này, dù có cho con cũng không cần.”

Vẻ mặt kia, không oán cũng không hối khiến cho lão gia tử không biết nói gì cho tốt, khi ngẫm lại, Đổng gia huy hoàng mấy đời, Trang gia cũng không phải là chưa từng có người làm quan, đại khái là tư tưởng của mấy đời trước cộng lại tất cả đều cho Tình Nha Đầu, nên mới khiến nàng tài năng trí tuệ như vậy.

“Trong lòng của con cũng đã có tính toán, nhưng làm gì thì làm cũng tuyệt đối không thể sinh ra tham niệm, Đổng gia có Tam cữu của con đứng ra là đủ, những người khác, trừ phi có thể dựa vào tài năng của bản thân để

trèo lên, không con không cần phải để ý, chỉ cần chăm sóc tốt cho chính mình, Hàn Nhi.”

Lão gia tử nhìn về phía cháu trai, “Con trở về Hội Nguyên Phủ đi, người nào cũng biết các con chính là hai tỷ đệ, có con ở đây tỷ tỷ con sẽ

phải phân ra một phần tâm trí để chút ý đến con, lúc này ai cũng đang nhìn chằm chằm vào Thư Tình, con không thể kéo chân của nàng.”

“Vâng, con sẽ lập tức trở về.” Khi biết tỉ tỉ trong thời gian nhạy cảm như vậy, hắn sao có thể vì tư tâm mà khiến tỷ tỷ thêm phiền toái.

“Cũng không sao, đến cũng đã đến rồi, ai dám đụng đến móng vuốt, ta liền chặt, ta thật muốn nhìn xem bọn họ có bao nhiêu ngón tay cho ta chặt.”

https://thuviensach.vn

Ra hiệu cho đệ đệ ngồi xuống bên người nàng, Trang Thư Tình cười nói: “Hai người chúng ta vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, đệ ở xa, ta sẽ

cảm thấy lo lắng, đặt dưới mí mắt lúc nào cũng có thể trông thấy cũng tốt, Tô tiên sinh... ta đang tính để hắn làm thái phó của lục hoàng tử.”

Trong lòng ẩn ẩn có đoán được, nhưng Đổng Minh Dương nghe xong vẫn không nhịn được trừng lớn mắt thốt ra lời, “Thật là lục hoàng tử?”

Nói xong lại lập tức hối hận, “Con cứ làm như ta chưa nói gì cả.”

“Con cũng không có ý định muốn giấu giếm, hơn nữa hiện tại ngoài Chỉ Cố ra cũng chỉ còn ba vị hoàng tử, Chỉ Cố không chịu nổi trói buộc, sẽ

không chiếm lấy vị trí kia, tam hoàng tử không thích hợp, cũng chỉ còn lại Lục hoàng tử, không thì cũng chỉ có thể lựa chọn trong chúng Hoàng Tôn, nhưng Hoàng Tôn lớn nhất cũng chỉ mới 9 tuổi, phụ thân lại vì mưu phản mà chết, như vậy càng phiền toái, Lục hoàng tử rất thông minh, chỉ cần định hướng tốt, nhất định sẽ xuất sắc.”

Còn có thể thoải mái nói ra việc như vậy cũng chỉ có Tình nha đầu, lão gia tử đành phải âm thầm lắc đầu, không biết là trong lòng lo lắng nhiều hơn thì là kiêu ngạo nhiều hơn.

“Đến lúc đó, Thư Hàn, đệ vào cung cùng làm thư đồng cho lục hoàng tử đi.”

Trang Thư Hàn trước giờ nghe lời tỷ tỷ như thánh chỉ, nói gì làm đó, nhưng động Minh Dương lại nhăn mày lại, “Như vậy có thích hợp không?

một khi đã định ra thái tử, vị trí thư đồng sợ là có rất nhiều người tranh giành.”

“Thích hợp, đứa nhỏ nhà ai cũng không tốt bằng Thư Hàn, ta cũng không nghĩ Lục hoàng tử đang thị sủng sinh kiêu, có một người có ý tiến thủ như Thư Hàn ở bên cạnh, hắn cũng sẽ nhanh chóng tiến bộ, Thư Hàn, việc này tỷ sẽ không dạy đệ, ở chung với thái tử như thế nào, vị trí của https://thuviensach.vn

mình đặt ở chỗ nào, như thế nào mới có thể nhận được tín nhiệm, chuyện này để phải dựa vào chính mình.”

“Đệ đã biết, tỷ tỷ, đệ sẽ không khiến tỷ thất vọng.”

“Cho tới bây giờ để vẫn chưa từng khiến ta thất vọng.”

Sau khi hồi cung, Trang Thư Tình nói suy nghĩ của mình với hoàng thượng.

Hoàng thượng nhắm hai mắt nghe, sau khi nghe xong hắn nói, “Để Tô Văn làm thái phó cũng chỉ cần một ý chỉ, đệ đệ của con xuất sắc trẫm đã sớm biết, để hắn làm thư đồng của Tiếu nhi thì không thể tốt hơn, như mà...

con nhất định phải muốn Tiếu nhi thành thái tử?”

“Trừ lục hoàng tử ra, hoàng thượng còn có lựa chọn khác?”

“Còn.” Hoàng thượng mở mắt nhìn nàng, “Chờ Chiêm nhi trở về, hai người các con lập tức thành thân, nhi tử vừa sinh ra liền lập làm thái tử, trẫm tin rằng con trai của các con định sẽ là người xuất sắc nhất.”

“Có lẽ con chỉ sinh được ra nữ nhi.” Trang thư tình bất vi sở động,

“Thay vì tin tưởng đứa nhỏ tương lai sẽ trở nên xuất sắc, chẳng bằng tin vào hai mắt mình, Lục hoàng tử rất tốt, thượng nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược, như thế nào?”

“Hửm? Đánh cược như thế nào?”

“Nếu như Lục hoàng tử có đủ xuất sắc, vậy khi nào để hắn lên kế vị sẽ

do con và Chỉ Cố định đoạt, nhưng nếu Lục hoàng tử vẫn không thể khiến ngài vừa lòng, vậy chuyện kể vi sẽ do ngài định đoạt, hoàng thượng, ngài dám cược hay không?”

https://thuviensach.vn

Hoàng thượng có hứng thú suy nghĩ, gật đầu, “Cược, trẫm đặt thêm một phần thưởng, nếu con thắng, con có thể đề ra một yêu cầu.”

“Bất kỳ yêu cầu gì?”

“Chỉ cần con cảm thấy trẫm làm được.”

“Thành giao.”

Khóe miệng Ôn Đức run rẩy nhìn hai người vỗ tay thành giao, nhưng cũng không nhiều chuyện đi nhắc nhở thân phận của hai người trước mắt không thích hợp để thân cận quá mức.

Hắn theo hoàng thượng đã vài thập niên, tâm đương nhiên là hướng về

hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng vui vẻ, đừng nói hoàng thượng đối với Trang tiểu thư giống như con dâu, cho dù hoàng thượng thực sự có tâm tư

kia, cho dù hắn vứt bỏ lương tâm, cũng sẽ che ở giữa hoàng thượng và công tử.

Huống chi, trà trộn trong hoàng cung cả đời, lương tâm thứ này cũng chả còn được bao nhiêu, sợ rằng chính mình cũng không còn là mình trước kia nữa.

Có lần đánh cược này, Trang Thư Tình chỉ bảo cho Chu Tri Tiếu càng đặt nặng tâm tư, Chu Tri Tiếu cũng càng ra sức học tập, mỗi ngày, Trang Thư Tình cũng có thể nhìn thấy tiến bộ của hắn, nàng quả thực giống như

dành thấy thắng lợi trước mắt.

Nàng mong rằng hắn có thể nhanh chóng học xong, nhanh chóng tiếp nhận vị trí kia, khi đó, nàng vô cùng vui vẻ trao lại.

Sau khi lão gia tử trở về Đổng gia, ngày kế Ôn Đức liền tự mình đi Đổng phủ một chuyến mời người đến cung.

https://thuviensach.vn

Quân thần hai người kém gần 10 tuổi, mà lúc này thoạt nhìn lại như

cùng tuổi.

Trong lòng lão gia tử vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng thấy bộ

dạng này của hoàng thượng, tức giận liền phai nhạt đi một chút.

“Lão thần tham kiến bệ hạ…”

Không đợi hắn quỳ xuống, hoàng thượng đã lười biếng mở miệng ngăn lại, “Đừng làm mấy cái nghi thức xã giao này, nói một vạn lần vạn tuế

trẫm cũng không sống được đến vạn tuế, ngồi xuống nói chuyện với Trẫm đi, đến, ngồi ở nơi này, nha đầu kia ngày thường vẫn ngồi ở chỗ này không lớn không nhỏ nói chuyện với trẫm.”

“Hoàng thượng thứ tội, nàng sinh nơi sơn dã, không được cha mẹ dạy dỗ…”

“Được rồi, không trách nàng, ngồi đi.”

Lão gia tử cúi đầu.

“Không trách được Chiêm nhi đặt nàng trong lòng, một cô nương như

vậy, người biết nàng tốt, ai chẳng muốn nâng như bảo vật, có đôi khi nghĩ

lại trẫm thực sự có chút hâm mộ ngươi, tuy rằng hai đứa con trai trưởng không tốt,Nhưng một mình lão tam có thể chống lại hai người bọn họ, còn có 2 đứa cháu ngoại tài giỏi, Đổng lão, ngươi có phúc khí hơn trẫm nhiều.”

Nhắc tới hai đứa con trai, Lão gia tử nhất thời cùng hoàng thượng có chút cảm giác thông cảm lẫn nhau, trong lời ngoài lời, đều mang theo chút thân cận tùy ý, “Hai tỷ đệ thật sự rất tốt, nhưng tiểu cô nương tóm lại vẫn phải gả ra ngoài, đến lúc đó không phải tiểu thư của Đổng gia hay của Trang gia, mà là con dâu của ngài.”

https://thuviensach.vn

Hoàng thượng sửng sốt, chợt cười to, “Đúng vậy, sau này cũng phải thành con dâu của trẫm, con dâu nhà người khác biết quản gia, con dâu nhà trẫm cũng vậy, hơn nữa còn quản được rất nhiều, ha ha.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 182: Lời Nói Sắc Bén

“Đổng khanh, lo lắng trong lòng người chẳng biết, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không bạc đãi nàng.” Sau khi cười xong, ngữ khí hoàng thượng cảm khái nói: “Nàng sẽ là con dâu trẫm, chuyện này sẽ không thay đổi, giang sơn này trẫm sẽ giao vào trong tay hai vợ chồng bọn họ, nhưng cũng phải xem bọn họ có đồng ý hay không, trẫm vẫn mong rằng bọn họ có thể

truyền xuống nhất mạch, đáng tiếc.”

Hoàng đế cười khẽ lắc đầu, nhìn về phía Đổng lão gia tử, “Đáng tiếc, vị trí kia cháu gái ngươi chướng mắt, nói rằng nàng sẽ chỉ sinh nữ nhi, nàng cũng không sợ ứng nghiệm, quyết tâm muốn dạy dỗ lão lục.”

Từ khi gặp mặt đến bây giờ, biểu hiện yêu thích của hoàng thượng với Tình nha đầu đều rất rõ ràng, lại nghe câu như thế, tảng đá trong lòng lão gia tử rốt cuộc rớt xuống, có lẽ cũng bởi vì nàng vô dục vô cầu mà hoàng thượng mới dám đem Chu Quốc giao cho nàng.

“Tâm nàng không lớn, chỉ muốn làm đại phu, ngài không biết, người ở

Hội Nguyên Phủ đều rất thân cận với nàng, giống như đối với người nhà vậy, mỗi lần đến dịp lễ tết đều thu được rất nhiều lễ vật, tiểu thư nhà khác chỉ ở nhà ngồi chờ gả, nhưng nàng mới nhỏ như vậy đã phải gánh vác rất nhiều, chỉ có ở Hội Nguyên Phủ nàng mới cảm thấy vui vẻ, hiện tại bị

vướng chuyện trong cung không về được, lão thê thần đau lòng nàng, nói nàng đến Đổng phủ nhiều một chút nàng cũng không dám đáp ứng, lão thần nhìn cũng đau lòng.”

https://thuviensach.vn

“Đây là lần đầu tiên trẫm nghe, không nghĩ tới nàng còn rất được nhân tâm, cũng đúng, hiện tại trong triều có không ít người rất tin phục nàng.” Bị

đối xử như vậy nhưng vẫn có không ít người tin phục đủ để thấy bản lĩnh của nàng bất phàm như thế nào.

“Chuyện này không ai có thể làm tốt hơn Tình nha đầu, đây là chuyện tốt, nếu ngươi đau lòng nàng thì vào triều giúp nàng.”

Lão gia tử lắc đầu, hắn không tin hoàng thượng thật hi vọng Đổng gia lại có thêm mấy thần tử nắm giữ quyền cao, “Lão thần tuổi gia, thân thể và tinh lực cũng không còn, Đổng gia có lão tam là đủ rồi, nhiều hơn cũng chỉ

khiến Tình nha đầu thêm phiền.”

Hoàng đế rất vừa lòng thái độ của hắn, Trang Thư Tình thế nào hắn cũng không lo lắng, tóm lại cuối cùng thì nàng cũng sẽ trở thành người của hoàng gia, nếu có người không thức thời muốn dính chút hào quang của nàng để đi lên, hắn sẽ mất hứng.

“Trẫm sẽ không bạc đãi Đổng gia.”

“Hoàng thượng chưa bao giờ bạc đại lão thần, nếu không có hoàng thượng cho phép, tam nhi cũng không thể từ một chức quan nhàn tản đi lên vị trí trọng yếu như vậy, lão thần đa tạ hoàng thượng.”

Hoàng đế thay đổi dáng ngồi, cười lắc đầu, “Điểm này ngươi nói sai rồi, mọi sự trong triều trẫm hiện không quản, cho dù là thành lập bộ nhân sự hay an bày việc xuất chinh,đều là chủ ý của Thư Tình, trẫm sớm để cho nàng quyền tự do đưa ra chỉ thị, không cần thông báo cho trẫm, tất cả làng đều toàn quyền quyết định.”

Một người có thể được tín nhiệm đến mức độ nào mới có thể giao quyền ra như vậy?

https://thuviensach.vn

Đổng lão gia tử ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, thật lâu vẫn không nói gì.

Hoàng đế cười cười, vẽ mặt bình hòa, “Thời điểm ban đầu, trẫm cũng lo lắng, nghĩ rằng nàng không thể chống đỡ được thì Đại Chu sẽ phải như

thế nào, nhưng sự thật chứng minh trẫm không nhìn lầm người. Để làm tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của trẫm, đổi lại là bất kỳ người nào cũng không nhất định sẽ có thể làm tốt được như nàng, cho dù Chiêm nhi trở về, nhiều chuyện vẫn còn phải nhờ nàng quản, nếu như trước đây trẫm có thể

sẽ còn lo lắng nhưng hiện tại trẫm thật sự dám buông tay, cho dù bây giờ có nhắm mắt thì cũng vẫn an tâm.”

“Hoàng thượng!” Lão gia tử sao còn có thể ngồi được, thích người quỳ xuống.

“Đứng lên đi. Trẫm vẫn thích kiểu người lưu loát như Thư Tình, có chuyện nói chuyện, nói xong liền chạy lấy người, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa thực sự đứng đắn hành lễ với trẫm, cố tình còn làm như truyện đương nhiên, nếu nói bất kính thì nàng lại chân thành hơn mấy đứa con trai của trẫm nhiều, tính tình này, đúng là thê tử của Chiêm Nhi.”

Cuộc đối thoại của quân thần hai người đều là những câu vô cùng sắc bén.

Đổng lão gia tử sau khi từ trong cung đi ra trong lòng liền không còn lo lắng, ngữ khí khi nhắc tới Tình nha đầu của hoàng thượng đều một bộ

như đang khoe ra, giống như Tình nha đầu là người nhà của bọn họ vậy, hừ, tình nha đầu hiện tại vẫn là cháu ngoại của hắn!

Chuyện lão gia tử tiến cung tất nhiên không giấu giếm được Trang Thư Tình, nàng cũng không xuất hiện trước mặt bọn họ, tùy nọn họ đi, dù sao hiện tại hai phương cũng không xảy ra xung đột.

https://thuviensach.vn

“Chờ sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ thì có thể mổ, thuốc điều trị thân thể

vẫn phải tiếp tục uống, cứ để tâm lý thoải mái, đây chỉ là một cuộc tiểu phẫu.”

Chu Tri Tiếu theo bản năng cảm thấy khẩn trương, tay trái chạm vào phần ngón tay dư ra bên tay phải.

“Hiện tại nói chuyện này cho đệ cũng vì muốn khảo nghiệm đệ, là người Hoàng Gia, không thể dễ dàng vì chuyện bên ngoài, ngôn lời của bất kỳ ai ảnh hưởng, người nam nhân tâm trí phải kiên cường, Nếu không chỉ

cần tiếng gió bên tai sẽ có thể gây hoạ, càng đừng nói là vua một nước.”

Chu Tri Tiếu âm thầm hít sâu, gật đầu nói: “Đệ nhớ kĩ, Trang tỷ tỷ.”

Trang Thư Tình chỉnh lại một chút tấu chương, “Hoàng thượng đã hạ

chỉ triệu Tô Văn vào kinh, hắn sẽ là thái phó của đệ, mặt khác, đệ đệ của ta Thư Hàn, sẽ trở thành thư đồng của đệ.”

Hai mắt Chu Tri Tiếu sáng lên, hắn đương nhiên biết Tô Văn là ai, người đọc sách trong thiên hạ, khó ai mà không biết đến hắn.

Có đệ đệ của Trang tỷ tỷ làm bạn học, hắn càng cao hứng, Trang tỷ tỷ

xuất sắc như vậy, đệ đệ của nàng nhất định cũng sẽ không kém được.

“Thư Hàn năm nay mười hai tuổi, năm trước thi được hàng nhất, có chút tài danh, để hắn là thư đồng của đệ một nguyên nhân trong đó cũng bởi vì đệ ấy là đệ tử của Tô tiên sinh nên dứt khoát để Tô tiên sinh dạy cho hai người cũng nhau, mặt khác cũng bởi vì ta lười phải lựa chọn người trong các thế gia, nếu chọn không đúng, đặt nhầm một cái tai họa bên cạnh đệ, ta sẽ không biết tìm chỗ nào để mà hối hận, Thư Hàn là do ta dạy dỗ, phẩm tính không phải hoàn hảo nhưng ít nhất không cần lo lắng hắn sẽ dạy hư đệ.”

“Bây giờ đệ thật muốn lập tức nhận thức Thư Hàn.”

https://thuviensach.vn

“Không vội, chờ sau khi đệ giải phẫu đệ có thể thoải mái đi nhận thức mọi người, trước khi Tô tiên sinh chính thức trở thành thái phó của đệ, đệ

có thể đến gặp hắn.”

Kết thúc cơm trưa, Trang Thư Tình tiếp tục đi làm việc, hiện tại chuyện nàng phải xử lý quá nhiều, mấy chục vạn người xuất chinh, chi phí ăn mặc tuy rằng không cần nàng nhất nhất đi chuẩn bị nhưng điều hành lại là do nàng, hơn nữa còn phải xử lý nhân số sau phản loạn, mỗi ngày đều có sổ con từ phủ trình lên…

Nàng còn hận mình không thể có tám cánh tay.

Chu Tri Tiếu tuy rằng nỗ lực khiến bản thân ngày một tốt lên, nhưng rốt cục hắn vẫn đang từ từ chạy đến, Trang Thư Tình nhìn ở trong mắt, cũng không nhiều lời gì thêm, dù sao, hắn có thể đạt được như vậy nàng đã thật vừa lòng.

Giải phẫu được định ra là bốn ngày sau.

Phòng giải phẫu được bố trí ở Lam Chỉ Hiên, vì để cho mọi người mau chóng thích ứng với phòng giải phẫu mới, Trang Thư Tình đã mang hai vị đệ tử cùng với Hạ Mạn, Hạ Trân tiến cung.

Mấy người đã mấy ngày vẫn chưa gặp được Trang Thư Tình, vừa thấy người liền dính tới.

Từ Giai Oánh còn tốt, lúc ở kinh đô đã gặp qua sư phụ một lần, Liễu Tri Quỳnh lại là người trơ mắt nhìn sư phụ bị bắt đi, lúc này thấy người liền đỏ hốc mắt.

“Được rồi, được rồi, không phải ta vẫn còn tốt sao? Đi xem phòng giải phẫu mới, nhìn xem còn thiếu cái gì không.”

https://thuviensach.vn

Vừa vào phòng giải phẫu, mấy người như cảm giác trở về tới Hội Nguyên Phủ, chỉ là phòng này lớn hơn rất nhiều, cũng sáng sủa hơn, Hội Nguyên Phủ mỗi phòng chỉ có một ngọn đèn, nơi này có ba, dù sao cũng là nơi xa hoa nhất Đại Chu, qua thật không phải người thường có thể so.

Lần lượt lấy dụng cụ ra khỏi hộp giải phẫu đặt lên xe đẩy, bản mỏ

cũng được làm theo yêu cầu, tỷ lệ không sai chút nào, máy hô hấp đã làm xong, máy ly tâm cũng đã có…

Từ Giai Oánh kiểm tra lại, thấy không thiếu cái gì mới nói, “Sư phụ, tất cả đả đầy đủ.”

“Đầy đủ hết là tốt rồi, mọi người đêm nay ngủ ở Lan Chỉ Hiên, dưỡng tinh thần cho tốt, ngày mai giải phẫu.”

”Vâng.”

Sau khi lâm triều xong, Trang Thư Tình trở về Lan Chỉ Hiên liền nhìn thấy người đứng chờ ở ngoài cửa.

“Trang tiểu thư.” Vinh Chính đoan đoan chính chính cúi người thi lễ, mấy người phía sau cũng đều khom lưng.

“Miễn lễ, Vinh viện sử đây là…” Trang Thư Tình sao có thể không biết ý đồ của bọn họ, chỉ là nàng cố ý muốn hỏi một câu như vậy chờ bọn họ mở miệng.

Nàng không dấu diếm, thậm chí còn hi vọng y thuật của bản thân có nhiều người có thể học tập, để giúp cho bệnh nhân có thêm nhiều đường sống, thái y viện chính là nơi cắm rễ nảy mầm tốt, cho nên có chút lời, nàng nói không bằng người khác mở miệng cầu.

Vinh Chính vẽ mặt rõ ràng, “Trang tiểu thư, lão phu mặt dày nói lời này khỏi miệng, hi vọng có thể cho chúng ta quan sát lúc Trang tiểu thư

https://thuviensach.vn

giải phẫu, Trang tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ quy củ.”

”Tò mò?”

“Tò mò tất nhiên là có, chúng ta cũng muốn biết Trang tiểu thư cứu người như thế nào, trước giờ không có bất cứ ai có thể làm được đến trình độ như Trang tiểu thư, không dám cầu Trang tiểu thư có thể dạy cho ta, chỉ

muốn mở mang tầm mắt cũng tốt, nói không chừng y thuật của chúng ta cũng có thể có chút dẫn dắt…”

“Ta nguyện ý dạy, chỉ cần các ngươi thật tâm muốn học.” Đánh gãy lời lải nhãi của hắn, Trang Thư Tình nghiêm mặt nói: “Không cần các ngươi phải từ bỏ sư môn để đầu nhập ta, cũng không cần các ngươi buông tha cho y thuật hiện tại, chỉ cần các ngươi tuân thủ quy củ của ta, ta nguyện ý đem y thuật của ta dạy cho các ngươi.”

Đây quả thực là miếng bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống!

Mấy người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng cao hứng, nhưng cũng chần chờ, không cần bái sư cũng có thể học được y thuật, thực sự có chuyện tốt như vậy?

Đây chính là sự khác nhau giữa người hiện đại và cổ nhân, quan niệm tôn sư trọng đạo của cổ nhân người hiện đại không thể sánh bằng, chính vì vậy mà nhiều người cả đời chỉ thu ít ỏi vài đệ tử.

Y học hiện đại, chỉ cần thành tích của ngươi đủ tốt, có thể đậu được vào trường đại học, có tiền chi trả học phí, muốn học thế nào, tùy ngươi, chỉ cần đầu óc của ngươi có thể dùng được, Trung y hay tây y học hết cũng được.

Hiện tại Trang Thư Tình nói ra lời này, không thể nghi ngờ là đánh vỡ

quy củ.

https://thuviensach.vn

“Đương nhiên, không muốn học ta cũng không cưỡng cầu.” Lưu lại lời này, Trang Thư Tình bước vào Lan Chỉ Hiên. Thay đổi một thân xiêm y bước ra, Vinh Chính đám người liền tiến lại, nhất tề khom người hành lễ.

“Tiên sinh.”

Không gọi sư phụ nên gọi tiên sinh? Cũng có chút nhanh trí, phạm vi của hai chữ tiên sinh này thật lớn.

“Đi theo ta đi.”

Sáng sớn đã đặt mấy bồn than trong này, độ ấm của phòng giải phẫu cao hơn bên ngoài một chút, Chu Tri Tiếu mặc một thân trung y ngồi trên bàn phẫu thuật, nhìn thấy Trang Thư Tình tiên vào liền kêu nàng một tiếng Trang tỷ tỷ.

Hạ Mạn và Hạ Trân bước lên phía trước mặc đồ giải phẫu cho nàng, châu thoa trên đầu Trang Thư Tình đều lấy ra, sau đó vừa mang mũ vào vừa nói: “Không cần lo lắng, rất nhanh, ngủ một giấc liền kết thúc.”

Chu Tri Tiếu sờ sờ tay phải, nhẹ giọng ‘vâng’ một tiếng.

Trang Thư Tình quay đầu, nhìn về phía mấy người ngoài cửa, “Nếu muốn tới gần quan sát thì phải mặc đồ giống như ta, những đồ này đều được đặt trong ngăn tủ, từ mình đi lấy, đúng rồi, ai là người đứng đầu ngoại khoa?”

Một lão giả khoảng hơn năm mươi phía sau Vinh Chính tiến lên một bước, “Là lão thần.”

”Hạ Mạn, đi giúp hắn mặc đồ giải phẫu.”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 183: Giải Phẫu

Trang Thư Tình hiện tại rất có kinh nghiệm.

Từ trong hộp thuốc của Thanh Dương Tử lấy ra vài cái bình sứ, để Hạ

Trân đến do liều lượng cho tốt, nàng không có khả năng do lường lượng thức chuẩn xác như của Thanh Dương Tử, chỉ có thể dùng cái này.

“Bên trong sách y có viết về loài anh túc, chư vị có biết?”

Vinh Chính tiến lên trả lời, “Người học y đều biết, nhưng không có ghi lại nhiều công dụng của nó.”

“Cách điều chế cây anh túc đã thất truyền, nhưng Thanh Dương Tử lại làm được loại thuốc tê này, dược hiệu giống như cây anh túc, đều có thể

khiến cho con người mất đi tri giác, thời gian dài ngắn có thể dùng lượng thuốc để khống chế.”

“Được hiệu ngang bằng với cây anh túc?” Vinh Chính nhất thời cất cao thanh âm, những vị thái y viện đi cùng cũng khó có thể ức chế ích động đứng lên, thuốc này có ý nghĩ gì, người làm đại phu đương nhiên rõ ràng nhất.

Có chút bệnh không thể không trị được, có một số người không phải không thể cứu, nhưng loại đau đớn đó, người thường không thể chịu nổi, nếu có cây anh túc…

Trang Thư Tình cẩn thận cường điệu, chờ mọi người thất thần xong mới nói, “Không để bọn họ ngất đi, sao ta có thể mổ bụng bọn họ ra được?

https://thuviensach.vn

Thuốc tê đối với khoa ngoại có tác dụng vô cùng lớn, vị này…”

“Lưu Cư An, lão thần Lưu Cư An.” Lưu Cư An kích động rõ ràng, lúc nói chuyện nước miếng đều phun ra.”

“Lưu ngự y hắn là người rõ ràng nhất.”

“Vâng, lão thân biết, có loại thuốc anh túc này…”

“Đã gọi là thuốc tê, ngài tự lấy tên của cổ nhân, truyền ra người khác sẽ tường rằng Thanh Dương tử là loại người mua danh chuốc tiếng.”

Chuyện Thanh Dương từ là đệ tử chân truyền của Hữu Vọng chân nhân đã sớm truyền khắp thái y viện, việc này nếu là người khác làm bọn họ có khả năng sẽ nghĩ như vậy, nhưng là đệ tử của Hữu Vọng chân nhân, bọn họ tin tưởng hắn có khả năng này.

“Vâng, thuốc tê, có loại thuốc tê này, rất nhiều bệnh sẽ có thể trị, quá nhiều người chính bởi vì đau đớn mà chết đi.”

Sau khi đã xử lý tốt liều lượng đưa cho Chu Tri Tiếu, Liễu Tri Quỳnh lập tức đưa lên một chén rượu, Chu Tri Tiếu không chút do dự uống cạn.

“Thuốc này giống như anh túc cần rượu làm trung gian.” Đỡ Chu Tri Tiếu nằm xuống, Trang Thư Tình vén tóc của hắn lên, ôn hòa nói: “Tin tưởng tỷ tỷ, có được không?”

“Vâng.” Từ khi mới gặp, đệ vẫn luôn tin tưởng tỷ tỷ, trước khi mất đi ý thức, nhìn gương mặt ôn nhu của Trang Thư Tình, Chu Tri Tiếu nghĩ

trong lòng.

Trang Thư Tình đeo tốt khẩu trang, mang bao tay vào.

“Vinh viện sử, phải phiền ngài xem mạch.”

https://thuviensach.vn

“Vâng.”

Thấy mấy vị ngự y khác đã đổi xong đồ phẫu thuật đứng một bên quan sát, Lưu An Cưu càng quan sát nghiêm cẩn, Trang Thư Tình cảm thấy vừa lòng, sờ một chút phần xương ngón tay, không chút do dự hạ dao xuống.

Tách phần da ra, dao đi sau xuống cắt bỏ phần thịt thừa, tiếng của Trang Thư Tình ong ong từ khẩu trang truyền ra, “Đây là giây chằng phụ, gân bắp thịt là một bộ phận của da, phải giữ lại. Lợi dụng dây chằng phụ và gân bắt thịt để cân bằng các khớp xương, phòng cho trường hợp sau…”

Bởi vì vết thương nhỏ nên không chảy nhiều máu, nhưng dù sao cũng là xương thịt trong cơ thể, y thuật của ngự y có cao siêu tới đâu thì đối với bộ phân trong cơ thể cũng không quan thuộc.

Nhìn Trang Thư Tình hoạt động dao trong cảnh máu me nhầy nhụa, bọn họ đều buộc bản thân nhớ kỹ tên từng bộ phận mới, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Trang Thư Tình đều lộ ra vẻ kinh sợ, y thuật không thể làm giả, nàng có thể quen thuộc động tác, hơn nữa rất chuẩn xác cắt bỏ đi phần xương thịt dư thừa, có thể chứng minh rằng nàng đã gặp qua rất nhiều, cho nên mới tự tin rằng bản thân không hề cắt sai.

Bọn họ quả nhiên vẫn còn kém xa lắm.

Thứ này đối với Trang Thư Tình chỉ là một cuộc tiểu phẫu, nửa canh giờ liền xong, nhưng nàng cũng lợi dụng lần này để bọn họ có thể quan sát rõ ràng nên động tác thả chậm rất nhiều, Ngay từ đầu đã tính sẵn phần thuốc tê nên khi kết thúc giải phẫu, Chu Tri Tiếu vẫn chưa tỉnh lại.

“Mạch tượng như thế nào?”

Ánh mắt Vinh Chính chưa từng rời khỏi miệng vết thương kia, trả lời.

“Không sai.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình tránh ra khỏi vị trí mổ, “Mọi người qua đây xem đi, để một người không trọn vẹn hoàn chỉnh lại, đây chính là thành quả của giải phẫu.”

Lưu Cư An đúng đó gần nhất, nhanh chóng tiến lên một bước, chiếm lấy vị trí đó không rời.

Người trời sinh sáu ngón tay tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không phải chưa từng thấy, cho dù sinh ra như thế nào, có thân phận như thế nào thì ngón tay dư thừa kia chính là gánh nặng mà người có phải chịu cả đời, bị người chê cười, bị chỉ trỏ, những thứ tốt đẹp trên đời cũng không liên quan đến hắn.

Cho nên, lục hoàng tử cho dù có là hoàng tử tôn quý, nhưng ở trong cung cũng không có chút tiếng tâm gì, nếu không phải có lần phản loạn này, có một số người đã sớm quên mất hoàng thượng còn có lục hoàng tử.

Nếu không có Trang tiểu thư, cả đời này đừng nói lục hoàng tử đối với ngôi vị hoàng đế xa đến không thể với tới, sợ rằng hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn nhốt mình trong cung.

Trong nháy mắt Lưu Cư An liền tràn đầy kỳ vọng, “Tiên sinh… thực nguyện ý đem y thuật này dạy cho chúng ta sao?”

“Đương nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý học.” Trang Thư Tình nhìn xung quanh phòng giải phẫu, “Căn phòng như thế này, trên đời mới chỉ có hai nơi, ta hi vọng, một ngày kia nó cỏ thể mọc lên như nấm.”

“Ta sẽ nỗ lực.”

Ra hiệu cho từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh tiến lên thanh lý, Trang Thư Tình thoát bao tay, gở khẩu trang và mũ ra, cởi bỏ áo giải phẫu, nàng lại khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.

https://thuviensach.vn

“Chuyện ta phải làm bây giờ quá nhiều, chắc là không thể rảnh rỗi dạy cho các ngươi cái gì, hai nàng đã theo ta học hơn nửa năm, nếu các ngươi không ghét bỏ các nàng là nữ nhân, nơi nào không hiểu có thể hỏi các nàng.”

“Ghét bỏ các nàng? Cho dù thực sự ghét bỏ, trong bọn họ ai chẳng phải học y hơn nửa năm, người mới học nữa năm sao có thể sánh bằng.

Nhưng bọn họ chỉ có thể đáp ứng.

Khinh thường nữ nhân? Đừng nói giỡn, có Trang tiểu thư ở đây, cho bọn họ gan cũng không dám.

Cũng không thể nói Trang tiểu thư đừng đi giám quốc mà đến dạy y thuật cho bọn họ, người không tha cho bọn họ đầu tiên chính là hoàng thượng.

Lượng thuốc tê không chế rất tốt, bên này vừa thu thập xong Chu Tri Tiếu liền mở mắt, từ trong đám người tìm được Trang Thư Tình, âm thanh mềm nhũn mở miệng, “Trang tỷ tỷ.”

Trang Thư Tình cẩn thận nắm tay phải của hắn nâng lên, “Nhìn xem, không phải không còn rồi sao?”

Chu Tri Tiếu nhìn bản tay chỉ còn lại một vết khâu, không còn, thật sự

không còn, ngón tay dư thừa khiến hắn từ nhỏ bị mẫu phi quở trách oán giận, khiến phụ hoàng ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm, khiến hắn ăn cơm cũng chỉ có thể dùng tay trái, không dám dùng tay phải đưa ra trước mắt người khác, ngón tay kia, thực sự đã mất đi.

Chu Tri Tiếu hốc mắt nóng lên, hận không thể khóc lớn một hồi để

phát tiết khổ cực bao năm qua hắn phải chịu. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ cắn răng dùng sức gật đầu.

https://thuviensach.vn

“Về sau, đệ và những người khác giống nhau, nhưng đừng cảm thấy ngón tay kia làm chậm trễ cuộc đời đệ, bởi vì nó mà đệ học được ẩn nhẫn, cũng bởi vì nó mới khiến đệ tôi luyện được một bộ dáng như vậy giờ, chính bởi như vậy đệ mới có thể được trọng dụng.”

“Đệ biết, Trang tỷ tỷ, ta không oán.”

Trang Thư Tình sờ sờ đầu của hắn, giống như đối với một đứa nhỏ bị

bệnh nghe lời, “Hiện tại dược tính còn chưa lui, khi nào đệ cảm thấy đau thì nói với ta.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 184: Bố Cáo Thiên Hạ

Sau khi giải phẫu kết thúc, hoàng đế liền nhận được tin tức.

Hoàng đế thở dài ra một hơi, không nói lời nào, cũng không biết hắn đang cảm thán cái gì.

Khi Chu Tri Tiếu đã cảm thấy bàn tay không còn cảm giác đau đớn, Tô Văn liền vào kinh.

Tô Văn khi còn trẻ ở kinh đô cũng là nhân vật có danh có tiếng, những lại không hề cậy tài khinh người nên văn thần võ tướng đều có quan hệ rất tốt với hắn.

Cho nên năm đó, khi hoàng đế muốn cải trang ra ngoài đầu tiên đặt chân đến chính là Hội Nguyên Phủ, cũng bởi vậy mới có Bạch Chiêm sau này.

Mỗi khi hoàng thượng đi Hội Nguyên Phủ, chỉ gặp mặt một thần tử

duy nhất là hắn, quan hệ quân thần.

Lần này gặp lại hoàng thượng, Tô Văn hồi lâu vẫn không thể hô một tiếng vạn tuế.

“Bị dọa đến sao? Cho đến hôm nay bộ dạng này của trẫm đã coi như

được điều dưỡng tốt hơn trước nhiều rồi.” Hoàng thượng cười khẽ, ra hiệu cho Ôn Đức tiến lên dìu hắn đứng dậy, “Được rồi, ngươi cũng không phải lần đầu tiên quen biết trẫm, ngồi nói chuyện đi.”

https://thuviensach.vn

Tô Văn quả thật có chút bị dọa đến, bộ dạng này của hoàng thượng quả là như đã già đi mười tuổi

Tuy rằng hắn không ở kinh đô, nhưng tin tức hắn vẫn luôn nắm bắt rõ ràng, tình huống ở kinh đô hắn cũng biết được đại khái, thánh chỉ chỉ triệu hắn vào kinh, nhưng chỉ như vậy hắn cũng không đoán được thành ý, dọc theo đường đi hắn đều đang cân nhắc, khả năng lớn nhất chính là vào triều làm quan.

“Gọi ngươi hồi kinh không phải ý của trẫm, là Thư Tình.”

Tô Văn kinh ngạc, là nàng? Ý nàng muốn là nhờ hắn đến trợ giúp?

“Nàng quyết tâm muốn đưa Tiếu Nhi lên vị trí kia, muốn ngươi làm thái phó, giúp nàng dạy dỗ thái tử.”

Thấy biểu tình trên mặt của Tô Văn lại biến đổi, tâm tình hoàng đế rất tốt cười cười, “Xem đi, chính ngươi cũng giật mình, nào có người nào không muốn tự mình ngồi lên vị trí kia, sau đó truyền lại cho con, nàng lại gấp gáp muốn đẩy cho người khác.”

Tô Văn suy nghĩ một lát liền đáp, “Vậy, ý hoàng thượng là…”

“Theo nàng đi.” Hoàng đế không chút do dự, “Ngươi đi hỏi thăm nhiều một chút sẽ biết, mỗi một chuyện sau khi nàng tiếp nhận đều được xử

lý rất tốt, nàng đã xem trọng Tiếu Nhi như vậy, trẫm cũng chỉ có thể tin tưởng vào ánh mắt nàng, nếu có lựa chọn tốt hơn, trẫm cũng sẽ không cần phải bắt Chiêm Nhi ngồi vào vị trí kia, ngươi cũng biết, hắn không thích hợp, về phần Thư Tình, nàng thật sự là không có một chút dã tâm, trẫm không thể ép buộc người khác.”

Không có dã tâm là thật, nhưng phần nhiều là tự hiểu lấy, Tô Văn cũng đã gặp nàng vài lần. Biết rõ tính tình của vị cô nương này, nàng trước https://thuviensach.vn

giờ vẫn luôn như vậy, thứ gì mà nàng ấy đã không muốn, cho dù hai tay dâng lên cũng không thể dao động được nàng.”

“Ngươi tiêu dao cũng đủ lâu rồi, hồi kinh đi, cũng trở về giúp nàng, nàng một mình chống đỡ không dễ.”

“Vâng, vi thần tuân chỉ.”

Hoàng đế vừa lòng gật đầu, lúc này mới có hứng thú nói đến chuyện khác, “Nghe nói nhà ngươi kết thân với Thư Tình?”

“Vâng, tuy rằng vẫn chưa làm lễ chính thức, nhưng trưởng bối hai nhà đã trao đổi tín vật, chỉ chờ hai đứa nhỏ trưởng thành hơn một chút sẽ lập tức đính hôn.”

“Ngươi xuống tay thật mau, nghe nói tiểu tử kia rất có tài.”

Tô Văn cười, “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nói đến cùng cũng là tiểu nữ nhà thần thích hợp, bằng không với tính tình trầm ổn của vị

Trang gia cô nương này, chắc chắn là nàng sẽ không gật đầu.”

Hoàng để suy nghĩ, đúng vậy, nàng sẽ không xem trọng gia thế, tài sản của nhà gái, chỉ nhìn coi cô nương có thích hợp hay không, có tương xứng hay không, nhà mẹ đẻ có thanh lương trong sạch hay không. Ngoài đó ra, những thứ khác nàng sẽ không để ý.

Quân thần hai người đối thoại cho đến khi Tô Văn cảm thấy hoàng thượng đã có chút lộ vẻ mệt mỏi liền đứng dậy cáo lui.

“Đi gặp Thư Tình đi, hiện tại trẫm không quản nhiều được như vậy, có chuyện gì ngươi cứ nói với nàng.”

“Vâng, thần cáo lui.”

https://thuviensach.vn

Tiểu thái giám dẫn Tô Văn đến Lan chỉ hiên, Tô Văn nhìn khắp án thư

rộng rãi, Trang Thư Tình thân ảnh nhỏ nhắn khiến cho nàng càng thêm bé nhỏ.

Trên án thư chất đầy một đống tấu chương, bút trong tay nàng không ngừng phê duyệt.

“Tô tiên sinh tới thật nhanh.” Buông bút, Trang Thư Tình đứng dậy chào đón, Chu Tri Tiếu ngồi bên cạnh, trên tay hắn còn quấn băng gạc cũng lập tức đứng dậy theo.

Tô Văn cười khẽ, “Ta có phải cũng nên hành lễ mới thích hợp?”

“Ngài là tiên sinh của đệ đệ ta, không phải người ngoài, nói hành lễ

cũng nên là ta mới đúng.”Trang Thư Tình đẩy Chu Tri Tiếu về phía trước một bước, “Ta còn đang định đề cử cho ngài một vị đệ tử, Tri Tiếu, chào tiên sinh đi.”

Chu Tri Tiếu rất nghe lời, nhưng Tô Văn lại cản lại, “Chờ khi ta chính thức nhận chức thái phó rồi bái lễ cũng không muộn.”

Trang Thư Tình cũng không bắt buộc, mời Tô tiên sinh ngồi xuống đối diện nàng.

“Tô tiên sinh đừng trách ta mang ngài đến đây, ta chỉ có thể dạy cho Tri Tiếu một vài thứ nhưng ta rốt cuộc cũng chỉ là nữ tử, có vài chuyện không cách nào dạy cho Tri Tiếu, những người khác ta lại không tin được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mời ngài đến đây mới là tốt nhất.”

Tô Văn làm tấm gương cho người khác nhiều năm như vậy, ở phương diện này vẫn rất có tự tin, nghe vậy cũng không khách khí nhân lời tân bốc của nàng, “Ngươi muốn ta dạy cho hắn cái gì?”

https://thuviensach.vn

”Bát cổ thì không cần, hắn không phải tham gia khoa cử, học cái kia cũng vô dụng, muốn dạy như thế nào thì tuy ngài định đoạt, ngài cảm thấy dạy hắn như thế nào có hiệu quả nhất thì cứ dạy, không cần rập khuôn cổ

nhân, nhưng mà… mặt khác cũng phải chú ý tới tình huống hiện tại của Chu Quốc, tình huống trước một chính là vết xe đổ.”

Tô Văn không nói gì nhìn nàng, lời này chỉ còn thiếu chỉ đích danh hoàng thượng ra chứ ý tứ mỉa mai ngài ấy bởi vì quá mức nhân từ tạo nên cục diện hiện tại trong lời nói thì quá rõ ràng, nhưng mà, lời này quả thật không sai.

Trang Thư Tình chỉ vào một chồng tấu chương vẫn chưa được phê tấu.

“Tư vị của quyền lực vô cùng tuyệt vời, không phải mỗi người đều có thể

giữ vững tâm trí, tình huống như vậy, xảy ra một lần là đủ rồi.”

“Ngươi thật đúng là.” Tô Văn cũng không biết nói nàng cái gì mới tốt,

“Người bình thường ở trong cung đều nói như vậy sao? Coi chừng họa từ

trong miệng mà ra.”

“Bình thường cũng không có mấy người nói chuyện với ta, ngài yên tâm, Lan Chỉ Hiên đều là người của Chỉ Cố, lời trong này không truyền ra tới bên ngoài.”

“Trong lòng ngươi có tính toán là tốt rồi.” Tô Văn nhìn về phía Chu Tri Tiếu từ nãy đến giờ vẫn chỉ yên tỉnh ngồi nghe, tuy rằng đệ từ này hắn bị cưỡng ép nhét vào tay, nhưng ấn tượng đầu tiên của hắn vẫn rất vừa lòng.

“Ta viết thư về cho gia đình để bọn họ chuyện lên đây.”

“Cũng tốt, ta cũng không muốn Thư Hàn và Vi Nhi sau này không có cơ hội gặp mặt, như vậy cảm tình vốn có đều sẽ bị phai nhạt, đúng rồi Tô tiên sinh, ta sẽ để Thư Hàn là thư đồng của Tri Tiếu, hai vị đệ tử này, ngài cùng dạy bọn họ đi.”

https://thuviensach.vn

Tô Văn nghĩ nghĩ, cũng không phản đối, kỳ thực hai người là không thể dạy chung với nhau, một người học để làm vua, một người học đạo làm thần, hai hướng học không hề giống nhau.

Nhưng mà học cùng cũng có lợi ích của học cùng.

Thư Hàn về sau sẽ phải thi cử vào triều làm quan, nếu bái cùng một vị

tiên sinh với thái tử, cùng nhau học tập, ngày ngày làm bạn, cơ hội như vậy, ngàn năm có một.

Ngày sau tựa hồ cũng không có gì khác với hôm qua.

Chỉ là bên cạnh vị nữ tử thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên ghế chủ rộng rãi kia hôm nay lại có thêm một người.

“Đây là Lục điện hạ, Ôn công công, truyền chỉ đi.”

Ôn Đức cầm trong tay thánh chỉ, tiến lên một bước mở ra, trừ Trang Thư Tình đang ngồi, những người khác đều quỳ xuống.

”Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm tuổi già ốm yếu, đã không đủ sức lực chăm lo cho một quốc gia, nay Trang Thư Tình, trí tuệ, trung tâm, là thiên tào trời ban, trẫm cực kỳ yêu quý tín nhiệm, giao cho nàng quyền hạn lớn nhất, chấp hành quốc gia đại sự, lời của nàng, chính là ý chỉ của trẫm, mệnh của nàng ai ai cũng phải tuân theo, nếu làm trái, luận tội kháng chỉ, bố cáo thiên hạ, ngự sử ghi vào, khâm thử.”

Trang Thư Tình nghe được một nửa liền đứng dậy, lời này không giống nhưng nàng nghĩ.

“Ôn công công, ta cho rằng đây là chiếu thư lập thái tử.”

Ôn Đức hai tay dâng lên thánh chỉ, “Đây là thánh chỉ do hoàng thượng tự tay viết, tự tay ấn ngọc tỷ, hoàng thượng nói, việc lập thái tử, do Trang https://thuviensach.vn

tiểu thư toàn quyền quyết định.”

Trang Thư Tình có loại cảm giác nàng đang bị người ta đào hố, không đúng, từ sau khi vào kinh, nàng luôn bị người ta đào hố cho nàng nhảy, cho dù trong cái hố này chất đầy quyền thế và phú quý, nhưng cũng không thể

thay đổi được sự thật rằng nó là cái hố.

Chuyện có dính dáng đến hoàng quyền, viết thánh chỉ cùng với nhượng quyền rất khác nhau, đụng đến thánh chỉ thì đó là mệnh lệnh bố cáo thiên hạ.

Mọi câu chữ trong thánh chỉ, đều sẽ được ngự sử nhập vào sử sách, nàng có tài đức gì!

Chỉ cần nghĩ đến sau khi hậu nhân nhìn vào sách sử sẽ thấy ‘Từng có nữ nhi Trang thị tài năng ngập trời, nắm quyền giám quốc’ nàng liền cảm thấy mình hụt một hơi, sau này sách sử không biết sẽ bị hậu nhân xuyên tạc thành bộ dáng gì, nói không chừng về sau cón có người lấy nàng làm thơ, nghiên cứu nàng gian nịnh như thế nào, mĩ mạo có bao nhiêu, nuôi dưỡng mấy vị trai lơ,...

Càng nghĩ càng cảm thấy như đang đứng trong một trận gió lạnh.

Mà lúc này, thánh chỉ đã hạ, chuyện đã như đinh đóng cột, không cần chờ hạ triều, việc này cũng sẽ truyền khắp thiên hạ.

Như thế rất tốt, xứng với cái tên giám quốc.

“Đều đứng lên đi.” Chống lại ánh mắt lo lắng của tam cữu, Trang Thư

Tình thở dài, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, “Hoàng thượng phó thác, ta tất nhiên sẽ hết lực hoàn thành.”

Văn võ trọng thần đều có cân nhắc trong lòng, nhưng mà trải qua một thời gian quan sát, lúc này cũng không có người nào dám đứng ra nói rằng https://thuviensach.vn

nàng không đủ tư cách, so với đống đổ nát ban đầu nàng tiếp nhận, cục diện đây giờ đã ổn hơn rất nhiều, công lao của Trang Thư Tình lớn như thế nào, mọi người đều nhìn ở trong mắt.

Bọn họ tất nhiên là không cam lòng bị một nữ nhân sai bảo, nhưng lại không thể thừa nhận rằng nàng cũng không phải là người vô năng.

”Có một số việc các vị có người còn chưa biết, khi hoàng thượng bị

ngũ hoàng tử hạ độc ở nơi của Lương quý phi, chính lục điện hạ đã xả thân cứu hoàng thượng, lục hoàng tư khi ấy không có bất cứ ai hỗ trợ, chỉ bằng một chủ một tớ nhưng lại có thể cứu được hoàng thượng ra ngoài, chỉ bằng điều này cũng đủ để chứng minh lục hoàng tử là một người có dũng có mưu, lại còn có tâm hiếu thuận, Chu Quốc cần có một vị thái tử như vậy, chỉ là hiện thời hoàng thượng đang còn dưỡng thân, quân đội sắp tới lại phải chinh chiến, đại điển sắc phong sẽ dời về sau.”

Dừng lại một lát, Trang Thư Tình tiếp tục nói: “Giao cho Tô Văn làm thái phó của thái tử, chức sĩ phủ của hắn tạm thời bỏ trống sẽ được bộ nhân lực tìm kiếm người thay thế, xét thấy thái tử tuổi còn nhỏ, trước ở trong cung, chuyện khác chờ sau rồi xét.”

Không ít người đều đang vụng trộm đánh giá vị thái tử điện hạ này, vị

lục hoàng tử tuy rằng ít hiện thân nhưng người này, lúc trước đã truyền ra chút đồn đãi.

Một thái tử có sáu ngón tay, trong lịch sử trước giờ chưa từng có.

Lại nhìn về phía tay hắn, trên tay cột một mảnh vải, bàn tay lộ ra năm đầu ngón tay, tin tức từ thái y viện truyền tới nói Trang tiểu thư đã cắt bỏ đi ngón tay thừa của thái tử, xem ra lời này là thật.

Lại nói tiếp, tài năng của Trang tiểu thư thật sự là thần kỳ, tiểu cô nương tuổi không lớn, sao nàng có thể học được những thứ này?

https://thuviensach.vn

Cho dù là học từ khi sinh ra thì cũng phải có người dạy a.

Cũng không thể giống như lời đồn về nữ phù thủy, ngủ một giác liền học được.

Trên đường trở về, Trang Thư Tình nhẹ giọng nói: “Tri Tiếu, không được để cho người khác chê cười chính mình.”

Ánh mắt Chu Tri Tiếu yên tĩnh, không người nào biết hắn phải mất nửa buổi tối mới có thể bình phục tâm tình, khiến bản thân không thể lộ ra vẻ mặt lo lắng trước mặt triều thần.

“Đệ sẽ nỗ lực, sẽ không để cho thiên hạ nói Trang tỷ tỷ đã nhìn lầm người.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 185: Trưởng Thành

Đầu tháng năm, cách thời gian nóng nhất trong năm vẫn còn rất xa, nhưng không khí trong kinh đô đã vô cùng ngột ngạt, giống như chỉ cần cầm một thìa dầu hỏa đổ vào có thể cháy rụi hết thảy.

Trung tâm của đề tài vẫn là Trang Thư tình, chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng.

Ý nghĩa của việc bố cáo thiên hạ, không chỉ nàng biết, phàm là người có chút kiến thức đều biết, cũng cùng ngày hôm đó, nàng tuyên bố sắc phong lục điện hạ làm thái tử, không ai có thể hiểu được, trong lòng nàng đang nghĩ cái gì.

Nàng làm như vậy thì sẽ cách vị trí đó rất xa, nghe đồn rằng hoàng thượng một mực luôn muốn để Bạch công tử kế vị, nàng làm như thế…

Hay là đây lãi là một bí mật khác của hoàng gia?

Trang Thư Tình cam nguyện trao trả hoàng quyền lại sao?

Hướng gió đã trở nên có chút kì lạ.

Trang thư Tình lại không có tâm tình để ý đến những thứ này, lúc này nàng đang vô cùng bực tức đi tới nghi thiên điện.

Ôn Đức chạy về phía nàng.

Hoàng đế sớm đã đoán được là nàng sẽ đến, cười tủm tỉm nhìn nàng vọt vào.

https://thuviensach.vn

Chống lại anh mắt kia, Trang Thư Tình cảm thấy như có một thau nước lạnh tạt lên cái đầu đang bốc cháy của mình, ngời chợt tỉnh tao lại, thanh âm cũng bình tĩnh hơn, “Sao lúc trước ngài không chịu bàn với con một tiếng?”

“Nói với con thì con sẽ đồng ý sao?”

Nang đương nhiên sẽ không đồng ý, nàng đương nhiên không ngốc đến nỗi đem bản thân đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió, người có thể cho nàng chỗ dựa lúc này không ở đây, nàng đương nhiên sẽ không cuồng vọng như vậy.

“Ngốc.” Hoàng đế ra hiệu cho Ôn Đức bỏ thêm cho hắn cái gối đầu khiến cho hắn dựa vào có thể thoải mái hơn một chút, “Đây mới là danh chính ngôn thuận giám quốc, nếu ngay từ đầu đã bố cáo thiên hạ, tất nhiên sẽ khiến nhiều người không phục, nhưng đến hôm nay, ai dám không phục?”

“Con làm không ít chuyện vì Đại Chu, ta không muốn hậu nhân mang công lao của con đưa cho người khác, con không coi trọng những thứ này, nhưng trẫm không thể bởi vì con không coi trọng mà coi nó như đương nhiên, quên mất những vất vả khoảng thời gian này con đã làm.”

Trang Thư Tình không còn lời nào để nói.

Phiền toái là nàng lại không nghĩ như vậy, nhưng nếu nói theo bất kỳ

phương diện nào thì nàng cũng là người có lợi, đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ, không khỏi có hơi chút đáng giận.

Thở dài, Trang Thư Tình cảm thấy cả người mệt mỏi.

Hoàng đế nhìn nàng thấy buồn cười. Nàng chưa hắn không biệt nàng nhận được ưu việt như thế nào, chỉ là từ trong thiên tính nàng không có nhiều lòng tham, chi vì nghĩi đến sẽ có nhiều phiền toái đến tìm nàng nên https://thuviensach.vn

mới đến đây hưng sư vấn tội, nhưng cũng bởi vì nàng biểu lộ thật tình mà hắn mới càng ngày càng yêu thích nàng.

Mệt mỏi trở về Lan Chỉ Hiên, bị tâm tình ảnh hưởng nên hiệu suất làm việc hôm nay của Trang Thư Tình không bằng mọi khi.

“Tiểu thư, Từ tướng quân cầu kiến.”

Sắp tới chuẩn bị xuất chinh, Từ Công Mậu đến không có gì ngoài việc này, Trang Thư Tình ngẩng đầu, “Mời hắn vào đi.”

Vừa hạ triều không lâu, Từ Công Mậu vẫn đang mặc một thân triều phục, nhưng mà bởi vì hắn gầy đi không ít nên triều phục nhìn có hút rộng, cũng đúng, so với trước kia, Từ tướng quân hiện tại rõ ràng có thể thấy được hắn đã già đi rất nhiều. Tuy rằng gừng càng già càng cay, nhưng chiến trường không phải nơi đi chơi, Trang Thư Tình trong lòng không thể không lo lắng cho hắn, bằng không nàng cũng sẽ không dạy cho hắn một số cách cấp cứu phòng ngừa trường hợp khẩn cấp.

“Lão thần bái kiến Trang tiểu thư, bái kiến thái tử điện hạ.”

“Từ tướng quân không cần khách khí như vậy, ngồi đi.”

Nhìn dáng vẻ thong dong của Trang Thư Tình, Từ Công Mậu trong lòng ngàn lần cảm khái, nhưng trên mặt lại không biểu lộ nửa điểm, “Trang tiểu thư, lão thần đến là vì chuyện xuất chinh, cách ngày ra chiến trường chỉ còn bốn hôm nữa,nhưng quân đội vẫn không có một bóng, chuyện này…”

“Đây vốn không phải là chuyện đễ, nhưng Từ tướng quân yên tâm, ta sẽ không để ngài phải đánh giặc một mình, nếu không đủ nhân thủ, ngài đến sơn doanh lĩnh hai mươi vạn người ra tiền tuyến ứng phó trước, nhân mã, lương thảo, nhất định ta sẽ không để thiếu.”

https://thuviensach.vn

Từ Công Mậu đương nhiên biết việc này không dể, nhưng người và lương thực ngoài tiền tuyến đã dần cạn kiệt.

Không có nhân mã, sao có thể đánh?

Hắn tới rồi này,Vì muốn cho bản thân một sự đảm bảo.

Hắn biết mình đã không còn trẻ, những thương tích lúc trước phải chịu đã để lại cho hắn những vết sẹo không thể xóa nhòa, hắn biết rõ tình huống thân thể không phải đang trong trạng thái tốt nhất,Nhưng chỉ cần cho hắn người, hắn nhất định sẽ đi đánh giặc.

Một đứa con trai của hắn đã mất mạng ở đó, cũng bởi vì, những tướng lĩnh khác của Đại Chu không thể dùng được, cho dù là Vệ Hàm hay bất cứ

ai, cũng không phải một tướng lĩnh xuất sắc, chưa từng có ai trải qua thực chiến, không biết chém giết Huyết Nhục sẽ như thế nào, bọn họ thiếu sự tàn nhẫn đó.

Những thứ này, chỉ có thể có được từ chiến tranh, như Chu Quốc lúc này sẽ không thể tổn thất bại. Nếu lại bại, chắc chắn sẽ không thể vực dậy được.

“Từ tướng quân, ngài không cần phải lo lắng, Cúc Quốc bọn họ cũng phải đang lo ngại, bọn họ không dám đánh cược quốc gia để chiến đấu.”

Trang Thư Tình không hiểu người cổ đại đánh trận như thế nào, nhưng nền biết phải cổ vũ người khác như thế nào, “ Võ Quốc từng có giao tình với Chỉ Cố.”

Hai mắt Từ Công Mậu sáng ngời, nếu có thể liên hợp với Võ Quốc, thì sẽ không cần phải e ngại Cúc Quốc

Trang Thư Tình chỉ nói một nửa liền dừng khiến cho từ Công Mậu tưởng tượng quá nhiều, Trang Thư Tình chỉ cười một nụ cười sâu xa khó hiểu, nhanh chóng truyện đi để tải, “Chuyện của Từ đại công tử tử chiến https://thuviensach.vn

Hoàng Thượng vô cùng thương tiếc, muốn ta ra mặt vì Từ gia, Từ tướng quân, nếu ta nhớ không lầm, thì Đại Công Tử có trai một gái có phải không?”

“Đúng vậy.” Từ công Mậu ẩn ẩn có chút hiểu được dụng ý của nàng, nếu thật có thể như thế…

“Ý của ta là muốn đền bù cho ba đứa nhỏ này, mà cũng không thế là hiện tại, nghịch cảnh mới khiến con người thành tài, Từ tướng quân nói có phải hay không?”

Nhớ tới trưởng tử đã chết thảm, hốc mắt Từ Công Mậu đỏ lên hướng về phía trên Trang Thư Tình bái xuống một cái thật sâu.

“Từ gia nhờ ơn Trang Tiểu Thư, lão thần đa tạ ngài đã lo lắng cho Từ

gia.”

“Ai bảo đại đệ tử của ta họ Từ, nếu Từ gia không tốt, làm sao có thể

an tâm học Y.” dừng một lát, Trang Thư Tình lại nói: “ Từ tướng quân chỉ

cần an tâm ra tiền tuyến, ở đây Từ ra sẽ không có việc gì.”

“Lời của Trang tiểu thư, lão thần hiểu.” Từ Công Mậu cung kính cúi người, “có những lời này của Trang tiểu thư, lão thần mới dám mang theo hai con trai cùng đi, Từ gia xuất thân võ tướng, bọn họ không thể tránh ở

nhà cả đời.”

“Có nên lưu lại một người?”

Từ Công Mậu lắc đầu, “Trang tiểu thư không cần khuyên lão thần, dưới gối ba con trai đều đã có con nối dõi, đã không cần lo lắng. Nếu thực sự xảy ra cái vạn nhất kia, thì bằng sự trung liệt của Từ gia, ngày sau bọn họ sẽ không sống quá khó khăn, hoàng thượng để ý, chắc chắn trang Tiểu Thư cũng sẽ che chở.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình trầm mặc một lúc lâu mới gật đầu, “Ngài đừng Khiến Từ phu nhân quá khổ sở, thân thể của nàng lúc này không chịu nổi kích thích.”

“Lão thần thẹn với nàng từ ngày đầu tiên nàng gả đến Từ gia cũng đã nhận thức được, Từ gia chính là một gia tộc như vậy, thân là võ tướng, chôn thân nơi chiến trường cũng không thể an nhàn làm phế vật.”

Từ tướng quân vừa đi Trang Thư Tình liền nhìn về phía Chu Tri Tiếu,

“Có cảm tưởng gì?”

“Cả nhà trung liệt, nếu tất cả võ tướng đều có lòng dạ nhưng Từ tướng quân, Chu Quốc không lo.”

“Nếu bọn họ không trung, đệ cũng phải khiến bọn họ trở thành người như Từ tướng quân, có một câu là binh nhiều tướng mạnh, chỉ cần tướng lĩnh mạnh mẽ, quân lính ai còn dám không nghe.”

“Đệ đã hiểu, Trang tỷ tỷ.”

Trang Thư Tình gật đầu, giương giọng nói: “Hướng Tả.”

Hướng Tả lập tức từ bên ngoài Tiến vào, “Trang tiểu thư.”

“Chỉ Cố không ở đây, Võ Quốc có thể điều động hay không?”

“Có thể, trước khi công tử rời đi đã nói, lời của Trang tiểu thư chính là lời của ngài ấy, mọi thứ của ngài ấy Trang tiểu thư đều có thể sử dụng.”

Trang Thư Tình Trong lòng có chút chua xót, tâm tình hồi lâu mới bình thường trở lại, “An bày người đi Võ quốc, để Võ quốc phái binh tới biên giới, chuẩn bị tùy thời đều có thể tham chiến, không cần bọn họ thực sự đánh nhau với Cúc quốc, chỉ cần có thể khiến cho Cúc quốc cố kị là đủ

rồi.”

https://thuviensach.vn

“Vâng.”

“Có nắm chắc không?”

Hướng Tả trên mặt có mang theo ngạo khí, “Chỉ cần là ý của công tử, bọn họ sẽ nghe theo.”

“Đi đi.”

Việc này Trang Thư Tình không có tránh mặt Chu Tri Tiếu đi, sau đó cũng không giải thích với hắn, hắn cũng không truy vấn.

Có một số chuyện, trong lòng biết rõ là được rồi.

Trên đường trở về, Trang Thư Tình sâu sắc cảm giác được tiếng người bên ngoài lớn hơn bình thường, Nếu không phải nàng cho tăng thêm hộ vệ, chắc chắn những người kia sẽ vì lòng hiếu kỳ mà chặn xem ngựa của nàng lại, làm ra một số chuyện không sử dụng đầu óc.

Ngày xuất chinh chỉ còn lại hai, quân đội liên tục được điều đến, nhân số quá nhiều, toàn bộ đều an trí ở ngoài thành, Từ Công Mậu nhận được tin lập tức đi đến chinh lý quân đội, các nhân mã đều được điều đến tư các doanh trại cơ bản đã đến đầy đủ.

Người chú ý đến việc này tâm đều buông xuống, đóng cửa lại đánh nhau là một chuyện, nhưng không có người nào hi vọng sẽ thua trận trên chiến trường.

Ngày ấy xuất chinh, Trang Thư Tình không đến đưa tiễn, mà do Chu Tri Tiếu đại biểu cho hoàng thượng nghênh tiễn đưa.

Khi Từ Giai Oánh tiến cung, hai mắt của nàng đều đỏ bừng, nhìn thấy Trang Thư Tình liền khóc rống một hồi.

https://thuviensach.vn

Bốn huynh muội, nàng là người nhỏ nhất, trước giờ vẫn luôn nhận được vô tận sủng ái, khi bị khi dễ, cả ba huynh trưởng và phụ thân đều sẽ

thay nàng xuất đầu, nhưng lúc này, đại ca đã không còn, nhị ca và tam ca đều phải theo phụ thân ra chiến trường, không biết ngày nào mới có thể trở

về, ở nhà chỉ còn nàng và mẫu thân, nàng không thể khóc, nếu không mẫu thân sẽ càng khó chịu.

Trang Thư Tình ôm nàng, vỗ nhẹ sau lưng giống như đang an ủi một đứa trẻ, “Già trẻ Từ gia sau này đều phải dựa vào ngươi, kiên cường một chút.”

Từ Giai Oánh ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt đầy nước mắt, “Sự phụ, ta không sợ, ta chịu đựng được, nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ta lo lắng.”

“Lo lắng thì có thể cùng đi sao?” Lau nước mắt cho nàng, lúc này Trang Thư Tình giống như lúc khi con ở Hội Nguyên phủ, là Trang đại phu ôn hòa hiện hậu, “Hôm nay không cần học, trở về cùng Từ phu nhân đi, học tập cách trờ thành tâm phúc trong nhà, nương ngươi, bây giờ chỉ còn có thể dựa vào ngươi.”

“Giống như sư phụ sao?”

Trang Thư tình sửng sốt, chợt cười gật đầu, “Đùng vậy, giống như ta, ta cũng không muốn trở nên kiên cường nhưng tình thế bắt buộc con người phải thích ứng với hoàn cánh, nếu không bản thân chỉ có thể chờ bị gạt bỏ.”

Nước mắt từ giai Oánh ngừng lại, đúng vậy, nàng đã không phải vị tứ

tiểu thư từ nhỏ lớn lên trong hũ mật, nàng không có cớ để yếu đuối, không kiên cường sẽ chỉ có thể bị người khi dễ.

Nàng rơi nước mắt cho ai xem? Sư phụ sao? Nhưng sư phụ còn phải gánh vác quốc gia đại sự, nước mắt của nàng có năng lực gì bắt buộc sư

phụ phải lưu ý?

https://thuviensach.vn

Không cần nàng nói ra bất kỳ lời hứa hẹn nàng, Trang Thư tình cũng biết, trải qua lần này, vị đại đệ tử ngây thơ của nàng cũng dần dần trưởng thành.

Thế giới này, không ai có thể nuôi ngươi cả đời, để ý ngươi cả đời, cho dù là nam nhân cường hãn đến không ai bì nổi kia, lúc này cũng không thể làm chỗ dựa cho nàng được.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 186: Động Đất (1)

Thế cuộcđangdần trở nên vững vàng.

khôngbiết vì sao, những ngày qua nàng làm việc vô cùng trôi chảy, những người nàng cẩn thận chú ý cũngkhôngcó động thái gì khác thường, trong lòng Trang Thư Tình luôn có loại cảm giác bất an giống như sắp có cơn giông kéo đến.

Cảm giác bất an này quấy nhiễu nàng đến mấy ngày, khiến nàng ănkhôngngon ngủ cũngkhôngyên, sáng hôm nay đầu có chút nóng lên.

Xem mạch cho bản thân, lại cho người truyền lời tới phòng bếp nấu cho nàng chén canh gừng, uống thêm mấy chén nước sôi, cảm giác mệt mỏiđãbớtđimộtchút.

Trong triềukhôngcó chuyện gì, bộ nhânsựdần dầnđãđitheo quỹ đạo, thái tử cũngđãcó thái phó dạy bảo, nàng bây giờđãcó thể nhàn rỗi.

Nhưng ngườithậtsựkhôngthể quả an nhàn, càng an nhàn đầu ócsẽcàng suy nghĩ nhiều.

Chỉ Cố cách kinh đôđã45 ngày,khôngbiết chàng ấy tới nơi nào,Tình huốnghiệntại như thế nào, nếu như tìmkhôngđược biện pháp giải quyết,nóikhôngchừng người cũngsẽkhôngthể nhìn thấy, làm sao bây giờ?

Càng nghĩ, nàng càngkhôngthể khống chế nổi tâm tình, thậm chí còn nghĩ Chỉ Cốsẽkhôngcó khả năng trở về, tâm lập tức trầm xuống đầu óc xoay chuyển, trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu.

https://thuviensach.vn

khôngthể nghĩ nữa, Trang Thư Tìnhnóithầm, đúng vậy,khôngnghĩ, Chỉ

Cố chắc chắnsẽtrở về. Chỉ Cố luyến tiếc nàng, làm sao chàng ấy có thểkhôngvề được, nếu như chàng ấy thựcsựkhôngtrở về…

Tình huống xấu nhất, nàngsẽvì Chỉ Cố thủ tiết cả đời.

Chắc bởi vì thân thể cảm thấy khó chịu, trước giờ vẫnkhôngcó thói quen ngủ trưa nhưng lúc này Trang Thư Tình lại ngủ rất trầm.

“Ngao ô!”

Thân thể bị thứ gì đó dùng sức lay động, Trang Thư Tình mơ mơ

màng màng mở mắt, nhìn về phía trước, sau khi thấyrõlà ai, giọng khàn khàn hỏi, “Niệm Niệm, làm sao vậy?”

"Ngao ô, ngao ô!"

Trang Thư Tình lập tức bật dậy, đầu chợt choáng váng, vội đỡ lấy bàn để chống thân thể, “đangđộng đất? Có động đất sao?”

“Ngao ô!” Thanhâmcủa Niệm Niệm càng lúc càng gấp gáp, Kim hổ

ngày thường thích náo loạn nhưng lúc này cũngkhôngdám quấy rầy Niệm Niệm. Vừa gấp lại sốt ruột, trước khi Trang Thư Tình nằm sấp xuống liền vung đuôi đánh nên đùi nàng. Thúc giục nàng nhanh chóng leo lên lưng nó.

Trang Thư Tìnhkhôngdám tin tưởng, nhưng những chuyện như thế này thà tin còn hơnkhông. Càng bực mình là, cơ thể nàng lúc này giống như cảm bệnh nặng thêm, sao cố tình lại là lúc này!

Nhà ởhiệnđại, những căn nhà làm bằng bê tông cốt thép cũngkhôngchịu được động đất, huống chi ở cổ đại đều làm bằng gỗ, Nếu động đất quá lớn,khôngbiết làsẽchết bao nhiêu người.

Nhanh chóng ngồi lên lưng kim hổ, thân hình của nó bây giờđãlớn lên rất nhiều, Trang Thư Tình xoa đầu của nó trấn an, “khôngcần chạy https://thuviensach.vn

loạn,khôngcó việc gì.”

Ngoài cửa, người trực ban hôm nay là Tam Tử, nhìn thấy Trang Thư

Tình bước ra, lập tức vội vã tiến lên hành lễ, “ Tiểu Thư.”

hiệntại bọn họ đều gọi nàng là tiểu thư, tuy rằngkhôngnóira, nhưngđãbiểu lộ thái độ của bọn họ.

Trang Thư Tìnhkhôngđáp lời, nàng mờ mịt nhìn lên bầu trời, đám mây báo hiệu động đất, thế nhưng nàng lại thấy được đám mây báo hiệu động đất. động đất làthật, là cóthật!

“Tam Tử, Tam tử, nhanh chóngnóicho mọi người trong Bạch phủ xuất cung, thông báo cho những người cần phải thông báo,sẽcó động đất, động đất vô cùng nghiêm trọng, nhanh lên!”

Tam Tử thấy nàng sắp muốn ngã xuống, muốn bước lên phía trước đỡ

lấy, Trang Thư Tình đẩyhắnra, giống nhưđãdùng hết sức của nàng rống lên,

“đinhanhđi!khôngthể ở trong phòng. Bất cứ ai cũngkhôngthể ở trong phòng, Từ gia và đổng gia, ngươi tự mình cho ngườiđi. Giang Hải, nhanh chóng thông báo cho Thái tử điện hạ,nóibọn họ nhất định phải làm theo lời ta.”

Từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh mỗi ngày đều đúng giờ đến lan chỉ

hiên, lúc này trong mắt các nàng đềuhiệnlên vẻ sợ hãi, hiển nhiên làđãnghe được lời vừa rồi của Trang Thư Tình, hơn nữa cũng biết động đất có bao nhiêu đáng sợ.

“Nhanh chóng mang những gì có thể mang bên trong phòng mổ ra ngoài, để ở nơi trống trải, Hạ Mạn, Hạ Trân, hai người các ngươi cũngđi, phải nhanh”

“Vâng.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cũngđiqua, nàng ôm lấy hộp thuốc của Thanh Dương Tử leo lên lưng Kim hổ,nóinó chạy tới Nghi Thiên điện.

Ởtrênlưng hổ, Trang Thư Tình mở hộp thuốc ra, tìm vài thứ thuốc có thể hạ sốt bỏ vào trong miệng, nuốt xuống.

Nàngđãlâu rồikhôngbị bệnh, bệnh này sợ rằngsẽkéo dài, hi vọng thuốc của Thanh Dương Tử có thể giúp nàng chống đỡ được.

“Trang tiểu…” lời của Ôn Đức chưa hếtđãnghẹn lại, Trang Thư Tình ngồitrênlưng hổ trực tiếp đứng dậymộtvào bên long sàng.

“Hoàng thượng, có động đất,khôngthể ở trong phòng, Ôn Đức, ngươi nhanh chóng cõng hoàng thượng ra ngoài , đến ngự hoa viên, chỗ đó trống trải, nhất địnhkhôngthể tới gần bất cứ căn phòng nè, mái hiên cũngkhôngthể tới gần, nhớ kỹ chưa?”

“ Vâng.” Ôn Đức chỉ kinh ngạcmộtchút,khôngnóihai lời lập tức liền cõng hoàng thượng chạy ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại tiểu thái giám, Trang Thư Tìnhnói: “ Chút chăn đệm ra ngoài, đồ ăn thức uống cũng phải chuẩn bịmộtchút cho hoàng thượng, đúng rồi, thuốc của hoàng thượng nhất định cũng phải mang theo, nhanh chóng chuẩn bị, nhất địnhkhôngthể thiếu thứ nào.”

"Vâng."

Trang Thư Tình cũngkhôngtiếp tục ở lại trong phòng, vừa ra khỏi cửa lập tức liền triệu tập nội thị và cung nữ trong cung, để bọn họ truyền tin tức đến tất cả các bộ trong cung.”

Lúc này, Kim Quýđãnghe được tin tức liền lập tức chạy tới, nhìn thấyhắn, Trang Thư Tìnhnhẹnhàng thở ra.

https://thuviensach.vn

“Kim Đại Nhân, có biện pháp nào thông báo cho dân chúng trong thành rời khỏi phòng ở haykhông?”

“Có, nhưng mà…”

“Mạng người là quan trọng nhất, đừng có dông dài.”

“Vâng, chuông đáng 12 tiếng, kệ dân chúng trong thành đều phải ra khỏi phòng hướng về Hoàng Cung quỳ lạy trong vòngmộtkhăc.”

Trong lòng Trang Thư Tình có dự cảmkhôngtốt, “Đánh 12 tiếng chuông là có ý gì?”

Sắc mặt Kim Quý hơi tái, “Hoàng thượng...khôngcòn.”

nóinhư

vậy,

đây

chính

là

tội!

chắckhôngđược

Kim

Quýnóiđượcmộtnửa liền im.

Sắc mặt Trang Thư Tình cũng trở nên trắng bạch, “ liệukhôngcòn biện pháp khác khẩn cấp hơn sao?”

Kim Quý lắc đầu.

khôngcó thời gian, Trang Thư Tìnhkhôngthể tiếp tục lo lắng nhiều hơn nữa, cắn răngmộtcái, nàngnói: “ đánh 12 tiếng chuông.”

Kim Quý hít sâu vài lần, lập tức cúi đầu chạyđilàm việc.

Nếu sau này truy trách trách nhiệm,hắnthoátkhôngđược, nhưng có lời này của Trang tiểu thư,hắncảm thấykhôngcó gì màhắn.

Luận về dũng khí, nếuhắncònkhôngbằngmộtnữ tử,hắncũng uổng sốngtrênđời.

https://thuviensach.vn

Lúc này có rất nhiều người ở ngự hoa viên, phi tử ở các cung nhận được thông báo cũng đều đến, trong lòng mọi người tuy rằng có bất an, nhưng Hoàng thượng và hoàng hậu ở đây nên cũngkhôngxảy ra rối loạn.

Trang Thư Tìnhđiđến ao cá, Những con cá chép lúc này đều bơitrênmặt nước, chốc lại có tung mình nhảy ra khỏi mặt nước, lúcđiđến phía hoàng thượng nàng thậm chí còn thấy có mấy con rắn chạy loạn xạ

trong bụi hoa.

Những con rắn lúc này giường nhưđãtoàn năng lực tư duy, nàng chỉ có thể cảm nhận đượcsựsợ hãi 1 độ của chúng.

Tiến đến trước mặt hoàng thượng,đangđịnh giải thích về nguyên nhân nàng cho người đánh 12 tiếng chuông, hoàng thượngđãmở miệng trước,

“Chỗ nàykhôngcần con quản. Conđiquẩn chuyện bên ngoàiđi, cho dù 12

tiếng chuông trẫm cũngkhôngtrách con.”

Lúc này Trang Thư Tình cũng chỉ có thể gật đầu.nóivới Ôn Đứcđangđứng ở bên cạnh: “Động vật luôn mẫn cảm trướcsựthay đổi của thiên nhiên, vừa rồi ta nhìn thấy có rắn, Ôn công công lưu ý nhiềumộtchút.”

"Vâng."

Nhìn Trang Thư Tìnhđixa, Ôn Đúckhôngquá xác địnhnói: “Hoàng thượng, lão nô nhìn thấy sắc mặttrênTiểu Thư giống như có chút xanh…”

Hoàng đế nhìn lên 2 áng mây to lớn quỷ dịtrênbầu trời,khôngnóigì, vào thời điểm này, cho dù Trang Thu Tìnhthậtsựbệnh nặngthìcũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ. cho dù việc màykhôngtrách được nàng, nhưng bản thân nàng cũngkhôngthể bỏ xuống được.

Tiếng chuông thứ nhất vang lên, dân chúng trong thành liền buông chuyện trong tay đứng dậy, chờ đến khi tiếng chuông thứ mười vang lên, https://thuviensach.vn

lên tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc bước ra cửa, chân mềm nhũn, quỳ xuống hướng mặt về phía hoàng cung.

Tiếng thứ 11 vang lên, tiếng chuông ngừng lại, ngườitrênđường đứng lên, nhưngkhôngcó người nào trở về phòng, vẫn quỳ như trước.

Bọn họ nghĩ bản thânđãnghe lầm.

Tin tức này đột ngột xảy đến khiến cho bọn họ có chútkhôngdám tin.

Hồ đồ kinh ngạc cùng gầnmộtkhắc, dần dần có người đứng dậy, mặt ảm đạm, cảm thán thở dài,đangđịnh trở về tiếp tục công việc, nhưng đúng lúc này, dưới đất rung chuyển.

Ngườiđangquỳ còn đỡ, bọn họ có thể nhanh chóng ổn định cơ thể, mà những người đúng lúc nàyđãcó chút lảo đảo, người sau đổ lên người trước, giống như hiệu ứng domino, người người khi nhau ngã xuống đất.

Theo như lời đồn, ở dưới đất cómộtcon cá trình rất lớn. Thời gian dài trôi qua, con cá này muốn xoay ngườimộtchút, nhưng chỉ cần con cá vừa nghiêng người. Mặt đất liền rung chuyển, nháy mắt, chính là kiếp nạn của vạn người

Cho dù Trang Thư Tình là người thu được tin tức đầu tiên, nàng cũngđãnghĩ hết biện pháp cứu người từ tay diêm vương, nhưng mặt đất liên tục lại liên tục bị chấn động, trong lòng nàng càng lúc càng cảm thấykhôngổn.

Ôm lấy Niệm Niệm và kim hổđangrun rẩy bất an, nghe thấy cách đókhôngxa truyền tới tiếng cung điện ầm ầm đổ xuống, Trang Thư Tình càngkhôngdám nghĩ nhiều, chỉ mong rằng động đất nhanh chóng dừng lại.

Giống nhưđãqua rất lâu sau, mặt đất mới dừng lại.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tìnhkhôngdám động đậy, mãi cho dần khi xác định động đấtđãngừng lạithậtnàng mới dám ngẩng đầu nhìn xung quanh.

"Niệm Niệm, có an toànkhông?"

"Ngao ô!"

Nhận được tín hiệu an toàn, Trang Thư Tình lập tức đứng lên, trèo lên lưng kim hổ chạy tới ngự hoa viên.

Dọc theo đườngđinàng thấy mấy chủ điện còn chưa đổ, nhưng những tiểu điện khác cũngkhôngcòn mấy cái, tro bụi đầy trời, trời cũng bị nhuộm thành màu xám.

Nàng rất ít tới ngự hoa viên, chỉ nhớ rằng ở đó có hai đình đài rất đẹp, bên cạnh còn nuôimộtao đầy cá chéo cẩm, xung quanh còn đặt mấy khóm hoa.

Mà lúc này, đình đài đều đổ ngã, lúcđiqua ao còn nhìn thấy có mấy con cá chép lúc nàyđangphơi bụng.

Hoàng thượng vừa uống thuốc xong, tinh thần nhìn như còn tốt, hoặc giả làđangcố chống đỡ, nhìn thấy Trang Thư Tình liền hỏi, “Tình huống bên ngoài như thế nào?”

“Vẫn chưa được thông báo nhanh như vậy, nhưng mà trận động đất này có khả năng vẫn chưa kết thúc.”

Sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi, “Vẫn còn sao?”

Hiểu biết của Trang Thư Tình đối với động đất đều đến từ tri thức trong sách, nàng chỉ biết sau khi hết động đất còn có dư trấn, tuy rằngkhôngđáng sợ như trận động đất trước, mọi người cũngkhôngquá đề

https://thuviensach.vn

phòng nó như khi đôi mặt với động đất, nhưng chính bởi vị vậy mà mọi người mớikhôngkịp đề phòng, khiến cho nhiều người vì vậy mà mất mạng.

“Takhôngthể khẳng định, nhưng mà khả năng cósẽrất lớn, hoàng thượng ngàikhôngnên về phòng trước, ngồi ở đâymộtlát nữa để phòng ngừa vạn nhất.”

“Còn con?”

“Con phải ra ngoài an bày, lúc nàykhôngthể khiến người dân rối loạn.”

Thấy hoàng thượng lo lắng nhìn nàng, Trang thư Tình cười bất đắc dĩ, “Lúc nàyđangcó bao nhiêu người nhìn vào con, vào thời điểm nàykhôngkhôngthể trốn tránh.”

“Trang tỷ tỷ, đệđicùng với tỷ.”

“Tỷ tỷ, đệ cũng muốnđi.”

Chu Tri Tiếu và Trang Thư Hàn đồng thờinói,nóixong, hai người nhìn nhau, cảm thấy thân cậnkhôngít.

Trang Thư Tình nghĩmộtlát, mang theo bọn họ.

Tô Văn cực kì tự giácđitheo.

Lan Chỉ hiênđãđổ nát, Từ Giai Oánh mấy người ôm thànhmộtđoàn nghe lời ngồi trong sân, người ở Bạch phụ ở lục tục trở về, tất cả đều xúm lại đây.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 187: Động Đất (2)

“Sư phụ.” Hai người giống như tìm được chỗ dựa, hoảng hốt hét lên.

“Hạ mạn.” Người đến Thái Y viện,nóibọn họ phải tận lực đem tất cả

những dược liệu có thể dùng được chuyển đến nơi đất trống bên ngoài, hơn nữa phải nghĩ cách để chống mưa cho dược liệu, trờikhôngchừngsẽmưa, tình huống thương vong bên ngoàikhôngbiết thế nào, dược liệu cần dùng khi đó chắc chắnsẽkhôngít.”

“ vâng.”

Nhìn thấy Kim Quý tiến lại, Trang Thư Tìnhnói: “Giai Oánh, Tri Quỳnh, hai người xuất cungđi, Kim Đại Nhân, ngươi hãy phái vài người đưa cho họ, dược liệu tất cả các Y Quán trong kinh đô có thể lấy được bao nhiêu đều lấy hết, thời giankhôngcòn nhiều, nếu tiếp tục lại có động đất, phải đến những nơi đất trống ôm người ngồi xổm xuống, nhớ,khôngthể ở

trong phòng thời gian dài.”

Kim Quý gật đầu xác nhận, có chút lo lắng nhìn về phía hai vị đệ tử

của Trang Tiểu Thư. Chuyện như vậy, lại để nữ tửđilàm…

Từ Giai Oánh nắm chặt lấy hai tay, nhìn thoáng qua sư muội, hai người dùng sức gật đầu, nàngđãnói, nàng muốn trở nên kiên cường, như

vậy, liền bắt đầu từ hôm nayđi.

“điđi,khôngsợ, hết thảy đều có ta.”

https://thuviensach.vn

Giang Hảikhôngbiết từ đâu xuấthiện, vào thời điểm này còn dámđivào điện ôm lấy ghế dựa ra ngoài, đặt xuống phía sau Trang Thư Tình, đỡ nàng ngồi xuống.

Trang Thư Tình nhìn vị hoạn quan ít lời nhưng lại vô cùng chu đáo này, “Giang Hải, ngươi và Ôn Đức đều là người tận tụy, lúc này Ôn Đứckhôngthể rời khỏi hoàng thượng, bây giờ chuyện trong cung ngươi quản lý,hiệntại giúp ta truyền mệnh lệnh ra ngoài, cũng đồng thời đem tình huống bên ngoài lại cho ta.”

“Vâng.”

“Còn chuyện gì nữakhông” Trang Thư Tình nhắm mắt lại dùng sức suy nghĩ, Khi động đất cần phải tiêu độc, đúng vậy, những dụng cụ lúc trước dùng để trị bệnh truyền nhiễm vẫn còn đây,khôngthể trực tiếp uống nước, nếu mặt đất bị ảnh hưởng, nguồn nướcsẽbị ô nhiễm nghiêm trọng, phải cho ngườiđitìm nguồn nước sạch, còn phải chờ đến khi có số liệu thống kê những người thương vong, mới có thể mau chóng lý được những thi thể, tránh cho dẫn đến ôn dịch.

Ngàn lời vạn chữ, gom lại làmộtđống phiền toái.

“Kim Đại Nhân, truyền lời cho tứ vệ thống lĩnh,khôngcần đến xin chỉ

thị từ ta, tất cả người trong tứ vệ đều phải phai được pháiđicứu người. Mặt khác, lúc này nếu có người dám nhân cơ hội làm loạn, giết chết tại chỗ.”

Tim đập có chút nhanh, Trang Thư Tình giống nhưkhôngcó chuyện gì, tay đặt ở chỗ vị trí trái tim, trừ Tô Văn ra, những người khác hầu nhưkhôngcó pháthiệnhành động trì trệ của nàng, “Nhanh chóng cho người ra roi thúc ngựa truyền tin đến Vệ tướng quân, phòng ngự ngoài kinh đô nhờhắntrông giữ.”

“Vâng.”

https://thuviensach.vn

“Thông báo cho các Bộ trong triều, tất cả quan viên ai làm việc nấy,khôngđược phép tự tiện rời khỏi cương vị công tác. Nếu có người làm trái, triệt bỏ chức quan, tùy tội mà xử lý, tuyệtkhôngnương tay.”

“Thái tử điện hạ.”

Chu Tri Tiếu Luôn chú ý nghe mỗi mệnh lệnh của nàng, vừa thấy được gọi lập tức bước đến.

“Dân chúng nhiên bây giờđanglâm vào hoảng sợ, đểđitrấn an dân chúng trong thành,khôngthể mặc trang phục bây giờ, mau chóngđithay triều phục của Thái tử, phải để cho dân chúng vừa liếc mắt nhìn lập tức liền nhận ra đệ là ai, để cho bọn họ biết lúc này hoàng thấtkhôngvứt bỏ bọn họ.

Chu Quốc an bìnhthìdân chúng mới ấm no hạnh phúc, lúc này, đệ thân là thái tử, đệ phải để cho bọn họ được an tâm.Kim Đại Nhân, ngàiđicùng bảo vệ cho thái tử, phải tận dụng hết nhân lực, tránh màđiphô trương, Đây là chuyện chỉ có kẻ ngu dốt mới làm.

“Vâng.”

Chu Tri Tiếu căng thẳng uốn lưng, “Trang tỷ tỷ, Đệ Nhất địnhsẽkhôngkhiến tỉ phải thất vọng.”

“Điều đệ phải làm làkhôngkhiến cho dân chúng thất vọng.” Trang Thư

Tình nhìn về phía đệ đệ, thanhâmcủa nàng nghiêm khắc hơn bất cứ lúc nào,

“Thư Hàn, đệ phảiđitheo bên cạnh Thái tử. Quan sát thế giới bên ngoài sách vở, nhớ kỹ, tận lựckhôngnênđivào trong nhà, nếu lại có động đất, phải chạy ngay đến chỗ đất trống ôm đầu ngồi xổm xuống, bảo vệ tốt bản thân.”

“Vâng, tỷ tỷ.”

Nàng chẳng những dám đẩy thái tự ra, mà ngay cả đệ đệ duy nhất cũng kéohắnra khỏi cánh chim của nàng, ngườikhôngbiếtsẽnghĩ rằng nàng nhẫn tâm, thậm chí có rắp tâm khác, nhưng Tô Văn lại có thể hiểu được https://thuviensach.vn

khổ tâm của nàng, cómộtsố việc, cho dù vậy nhiều hơn nữa,nóicó sâu đến đâu,thìcũngkhônghữu dụng bằng chính mắt nhìn thấy.

Khổ sở hai chữ này, để hình dung cả đời của dân chúng, bọn họ sống trong gian nan, cả đời cũngkhôngbằngmộtbộ trang sức bạc mà những vị

quý nhân mua, nhưng tính cách của bọn họ lại cứng cỏi nhất, có dũng khí dám tiến lên,nóitrắng ra là vì sống sót, vì sinh tồn, mà những thứ này, thân là thái thái tử vàmộtngười muốn trở thành quan để tỷ tỷ có đượcmộtchỗ

dựa vững chắc giống như Thư Hàn, hai người Họ phải tận mắt nhìn thấy.

Tô Văn chắp tay,nói: “Tasẽtận lực dạy dỗ bọn họ thành người.”

Nhìn bóng dáng ngày càng đơn bạc của đệ đệ , giọng Trang Thư Tình khàn khàn: “Nhọc Tô tiên sinh lo lắng.”

“Cho dù là ai cũngkhôngthể quan tâmhắnđược như ngươi, Chu Quốc có ngươi, là phúc của Chu Quốc.”

Vậy phúc của nàng ở đâu?

Chỉ Cố, sao chàng vẫn chưa trở về!

“Tiểu thư, ngài uống nướcđi.” Hạ Trân mangmộtchén trà đặt vào tay Trang Thư Tình, chén trà vô cùng ấm áp, vừa lúc nhuận giọng.

“Ngươiđivào?”

Hạ Trân gật đầu, chỉ vàomộtđống đồ lớn được đặt ởmộtbênnói: “Cần phải mang chút đồ ăn đồ uống ra ngoài, nếukhôngsợ rằngsẽthiếu rất nhiều.”

Đúng rồi, lương thực!

Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn về phía những ngườiđangđứng trong viện,hiệntại người có thể làm được cũng chỉ có người của bạch phủ.

https://thuviensach.vn

Bên người Thái tử cóẩnvệ bảo hộ, nhưng nàng tín nhiệm nhất, trước sau vẫn là người của Bạch phủ, “Tam tử,ngươi phái vài ngườiđitheo thái tử,khôngđến lúc cần thiếtthìkhôngđược xuấthiện.”

Tam Tửkhôngnóihai lời, chọn vài người xuất phát liền ra hiệu cho bọn họđitheo.

“Còn cómộtviệc ngươi phải tự mình xử lý.”

“Vâng, tiểu thư, ngàinóiđi.”

Trang Thư Tình ngẩng đầu, nhìn lên bầu trờiđangdần thay đổi, cơn mưa này,sẽđổ xuống.

“Ngươi dẫn người,khôngchế toàn bộ lương thực trong thành, sau động đất, ăn uống là chuyện quan trọng nhất,khôngthể xảy ra rủi ro về vấn đề

này.”

Tham Tử cẩn thận hỏi, “Chỗ của hộ bộ…”

“Lương thực của hộ bộkhôngcần phải lo, chỉ cần có Lâm Trithìsẽkhôngcó chuyện lớn xảy ra, những lương thực đó cũngkhôngthể

dùng trong chuyện này, chỉ có thể đưađitiền tuyến,khôngthể chặt đứt lương thảo nơi tiền tuyến.”

“Vâng.”

“Còn nữa, thân thể ta có chútkhôngổn lắm, ngươi gọi tỷ muội Nam Châu Bảo Châu tiến cung hầu hạ ta,nóicho Hướng Tả, dặnhắnphải lưu ý kĩ

tình huống ở kinh đô, nếu thời điểm cần phải ra tay,nóihắntùy cơ ứng biến, nhất địnhkhôngthể để xảy ra chút sai lầm.”

Tam Tử lúc trước vẫn còn bình tĩnh lúc này lại có chút nóng nảy, “Để

thuộc hạ phái thái y tới đây…”

https://thuviensach.vn

“Ngươi hồ đồ rồi sao, ta chính là đại phu.” Trang Thư Tìnhkhôngkhỏi cười cười, “khôngcó việc gì, chỉ bị chút cảm lạnh, chỉ là thời điểm phát bệnhkhôngđúng, ngươiđilàmđi, chuyện gì cũngkhônglớn hơn chuyện này.”

Tam Tử trong lóng nhất thời có chút xót xa, nhưng rốt cuộc cũngkhôngnóithêm gì nữa, chỉ là trong lòng suy nghĩ, nếu công tử ở đây, Trang tiểu thưsẽkhôngcần phải làm việc quá sức, nhưng trong lònghắnlúc này cũng hiểurõ, lúc này, mọi chuyệnkhôngthể thiếu nàng.

Chu Quốc lúc này nếu nhưng cần phải nhờ đếnmộtnữ tử, cũng tráchkhôngđược công tử chướng mắtkhôngcần.

An bàymộtphen, người trong sân chỉ còn dư lại mấy người, cũng may là rất nhanh Giang Hải liền mang heo người thay vào chỗ rống.

Ôn Đứckhôngthể cách xa hoàng thượng, lúc nàyhắnđãđem tất cả

quyền lợi chuyển cho Giang Hải, hơn nữa cònnóihắnnhắn lại cho Trang tiểu thư, “Ôn công côngnóingài có thể tùy ý điều độngẩnvệ.”

“Tình huống của hoàng thượng thế nào?”

Thái độ của Giang Hải càng cung kính hơn lúc trước, “Nô tài quan sát thấy sắc mặt ngài ấy có chút kém.”

Lúc này có thể tốt mới là kỳ quái, Trang Thư Tình xoa xoa mi tâm,

“mộthồi nữa sợ là có mưa, phải làm thế nào, ngươiđixử lý trướcđi.”

“Vâng.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 188: Động Đất (3)

Động đất đa qua được ba canh giờ, dư chấn đến.

Tuy rằng uy lựckhôngbằng động đất lúc nãy, nhưng bởi vì trận động đất kia, những nơi bị sup đổ trong cungkhôngít hơn lần trước.

Trang Thư Tình ôm Niệm Niệm và kim hổ cúi đầu ngồitrênbãi đất trống, ai cũng đều cảm thụ được chấn động đến từ dưới lòng đất, các loại thanhâmtruyền vào nhau, điều đáng mừng là trong nhữngâmthanh hỗn độn kia, rất ít có tiếng của con người.

khôngbiết là Chu Tri Tiếu và Thư Hàn như thế nào.

“Ầm!” đất bị nứt ra thànhmộtđường dài ngoằng như rễ cây, phía trước là Bảo Châu, thân thể mềm nhũn sau lưng nàng hẳn là Nam Châu.

“Nam Châu, tình huống như thế nào? Có phải Lan Chỉ hiên bị đổ

rồikhông?”

“Vâng, chủ diện bị sậpmộtbên.” Lưngkhôngbiếtđãbị vật gì đập phải, Nam Châu đau đến nỗi mặt mui trắng bệch,nhỏgiọng hút khí.

“Bị thương rồi? Có nghiêm trọngkhông?”

“Tiểu thưkhôngcần lo lắng nô tìkhôngcó việc gì, chỉ là lưng bị

đậpmộtchút.”

Thanhâmdần dầnnhỏđi, Trang Thư Tình cầm ngược lấy tay nàng cận thận kéo người lên trước, nhìn lưng của Nam Châu.

https://thuviensach.vn

Quần áo che cũngkhôngđược gì, nàng bắt đầu ấn vài cái, thấy bộ dạng của nàng hẳn là rất đau, nhưng xương cốtkhôngcó gì đáng ngại.

“Phỏng chừngđãxanh lên rồi, Bảo Châu,mộtlát nữa nếu như thời điểm thích hợp, ngươi lấymộtbình xứ màu trắng trong hộp thuốc của Thanh Dương Tử, bên trong là rượu thuốchắnđiều ché, có thể trị thương được, ngươi xoa cho Nam Châu.”

“đãbiết, tiểu thư.”

“Những người khác có bị thươngkhông?”

Giang Hải nhìn, “Tiểu thư, vẫn chưa đổ máu.”

Vậy là tốt rồi.

Vỗ đầu Niệm Niệm, Trang Thư Tình hỏi, “Bên dưới còn rung chuyển nữakhông?”

Niệm Niệm kề sát lỗ tai xuống mặt đất hồi lâu mới kêu lên hai tiếng.

Tạm thời an toàn, nghĩmộtlát nàng nhìn về phía đám mâytrêntrời, Trang Thư Tình biết sau đó dư chấnsẽvẫn chưa dừng lại. Cũngkhôngbiết là dư chấn tiếp theo chưa biết là khi nào, nàng cũngkhôngthể ngồi chờ như

vậy.

Trèo lên lưng kim hổ, Trang Thư Tình để Giang Hải lại. “Tađixem tình huống, cần có người qua lại để truyền tin, ngươi đểhắnqua bên kia tìm ta.”

“Vâng.”

Lục bộ cách nhaukhôngxa, lúc này, bởi vì người đều ở ngoài, càngkhôngbị cản trở.mộthổmộtsói hang nghiênđingoài dường, từ rất xađãcó rất nhiều người nhìn thấy, có thể cưỡi hổ ra ngoài, chỉ cómộtngười.

https://thuviensach.vn

Lục bộ thượng thư, bộ nhân lực, ngũ quân đô đốc, khâm thiên giám…

tất cả đều cúi đầu tiến lên chào.

"Bái kiến Trang tiểu thư."

“Miễn lễ.” Trang Thư Tình liếc mắt nhìn bộ dạng có vẻ chật vật của tam cữu, Vệ Kiến Hi và Trương Hảii cũngkhôngtốt hơn chỗ nào, bộ

nhânsựđều tồn đọng rất nhiều giấy tờ sổ sách, cố gắng mang ra ngoài, hẳn làkhôngít.

“Có thương tích gìkhông?”

“May nhờ có Trang tiểu thư cho người cảnh báo trước, chỉ có mấy người bị thươngnhẹ.” ngườinóichuyện là Lâm Tri, bên trong nội bộhắnlà người có tuổi cao nhất, cũng là vị đại nhân được mọi người tin phục,trênngườihắntoàn bụi Và đất, quay đầu nhìn về phía những căn phòng đổ nát, vẻ mặt tràn đầy may mắn, “ Nếu như còn ở trong phòng, sợ

làkhôngcòn được bao nhiêu người.”

“thậtmay mắn. Sau đó khả năng cònsẽcó dư chấn, mọi người phải chú ý nhiều hơn,khôngđược tới gần những nơi có mái hiên,mộthồi nữa có thểsẽcó mưa, phải chuẩn bị sẵn sàng trước, mặt khác, chuyện của bản thân phải làm cho tốt, là vào giờ phút này, mọi chuyện nhất địnhkhôngthể loạn, mọi người đều vất vả rồi. Chúng ta cùng đồng tâm hợp lực giúp Chu Quốc vượt quamộtkiếp này.”

"Vâng."

"Công bộ, tả đại nhân."

Tả minh tiến lênmộtbước, "Có lão thần."

“Sau khi động đất quađi,mộtsố nguồn nướcsẽbị ô nhiễmkhôngthể tiếp tục uống nữa. Đây là chuyện của công bộ, ngươi quản cho tốt.”

https://thuviensach.vn

"Lão thần tuân mệnh."

Trang Thư Tình khẽ gật đầu."Lâm đại nhân, ngàiđitheo ta."

Tác phong của Trang Thư Tình vẫn như lúc trướckhôngquanh co lòng vòng, “Nếu ta nhớkhônglầmthìở Kinh Đô có kho lúa có phảikhông?”

Lâm Tri gật đầu, “Trang tiểu thưkhôngnhớ lầm.”

“Đóng kín, sau khi kết thúc động đất ăn uống chính là vấn đề lớn, ta lo lắngsẽcó người mượn cơ hội để sinhsự, kho lúa nhất địnhkhôngthể có vấn đề gì.”

“ Vâng, lão thầm nhớ kỹ.”

“Mặc kệ tình huống ở kinh đô như thế nào,thìlương thảo ở tiền tuyến cũngkhôngthể thiếumộtphần, Chu Quốc liên tiếp gặp chuyệnkhôngmay, vào thời điểm này tuyệt đốikhôngthể lại bị đánh bại, mặc dù takhônghiểu chiếnsự, nhưng cũng biết khí thế là phầnkhôngthể thiếu.”

Lâm tri chưởng quản bộ hội nhiều năm, lúc này lo lắng nhất chính là phíatrênmuốn làm gì với lương thực trong kho lúa, nghe được lời này của Trang tiểu thư, trong lònghắnnhất thờikhôngcòn chút lo lắng nào, “Trang tiểu thư yên tâm,khôngngười nào có thể cướp đượcmộtviên gạo từ trong tay lão thần.”

“Có ngài ở đây, ta yên tâm, về phần lỗ hổng ở kinh Thành, tasẽđiều tiết để khống chế cho tốt.”

Nhìn vịcônương trước mắt, toàn thân nàng đều dính tro bụi, sắc mặt cũngkhôngtốt, vẫn tự tin trước, từ sâu trong lòng Lâm Trihắnnhận thấy được rằng, số vận của Chu Quốc vẫn chưa hết, bằngkhông, trong lúc nguy hiểm nhất trời cao lại phải xuốngmộtnhân vật như vậy, tuy rằng là nữ tử.

https://thuviensach.vn

“Mong trang tiểu thư bảo trọng thân thể.”

Trang Thư Tình gập đầu cảm ơn, xoa xoa đầu kim hổ, ra hiệu cho nóđivề phía khâm thiên giám.

Lúc này, trong Khâm Thiên Giám, vẻ mặt mọi người đều như tro tàn, xảy ra chuyện lớn như vậy, Khâm Thiên Giám lạikhôngthể đoán trước được bất cứ chuyện gì, sau này bị hỏi tội chắc chắnkhôngthể thoát.

Người đứng đầu Khâm Thiên Giám là Thủy Thần,hắntiến lên cúi đầu chào Trang Thư Tình.

“Việc nàykhôngai có thể biết trước, khâm thiên giám là vô tội."

Thủy Thần ngạc nhiên ngẩng đầu, này…

“Động đất làmộtloại thiên tai biến hóa tự nhiên,khôngliên quan gì đếnyêuma quỷ quái, takhônglo lắngsẽcó người đem chuyện này tính lên đầu ta, nhưng ta lo rằng dân chúngsẽbịmộtsố thành phần xúi giục sinh là ý nghĩ sai lầm, chuyện này phải nhờ Khâm Thiên Giám ra mặt an ổn nhân tâm, trong dân gian, Khâm Thiên Giám là nơitrênthông thiên văn, dưới tường địa lý, lời của các ngươi, so với lời của bất kì ai cũng đều hữu hiệu hơn rất nhiều.”

Thủy thần vừa mừng vừa sợ,nóichuyện cũng nóng nảy hơn lúc trước mấy phân, “Hà Quan tuân mệnh, mọi người trong Khâm Thiên Giám, nhất địnhsẽlàm tốt chuyện Trang tiểu thư phân phó.”

Trang Thư Tình cười cười, “Lúc nãy, thái tửđãra mặt xuất cung trấn an dân chúng, các ngươi chỉ cần phối hợp vớihắnlà được.”

"Vâng."

“Mauđiđi.”

https://thuviensach.vn

"Vâng."

Trong đầu Thủy Thầnnhẹbẫng, rời khỏi hoàng cung vẫn giống như ở

trong mộng, từ địa ngục lên thiên đàng, đại khái chính là loại cảm giác này.

Trang Thư Tình từ xa nhìn tam cữu vài lần,khôngcó đến gần, trong hai người lúc này đều quan tâm đến đông gia, nhưng hai người cũngkhôngthể

ly khai nơi này,hiệntại trước mắt hãy giải quyết chuyện công trước.

Quay đầu nhìn về bãi đất trống trải, tuy rằng ngườikhôngít, nhưng nơi này đủ lớn, so với ngự hoa viênthìan toàn hơn nhiều.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, trờiđãbắt đầuâmu, tầng mây cũng dày,khôngbao lâu nữa mưa chắc chắnsẽđổ xuống.

Đưa tay lên gọi vài thị vệ tiến đến, “Làm mấy cái lều tránh mưa ở

trong này, phải tận lực làm cho chắc chắn,khôngthể lơi là bất kỳ chỗ nào, quý nhân trong cung nhiều,khôngcần làm quá lớn, vừa đủ là được.”

“ Vâng.” Biết là dựng cho hoàng thượng và cung phi, thị vệ lập tức nhanh chóngđilàm,nóikhôngchừng có thể tranh công trước mặt hoàng thượng, mọi người đương nhiên tận tâm tận lựcđilàm.

Giang Hải vội chạy đến, “Tiểu thư, ngoài cung có tin tức truyền đến, đưa ngài xem. “

“Ai đưa tin tức?” Trang Thư Tình Vừa xem vừa hỏi.

“Là người của nhạc Vương Gia.”

khôngnghĩ tới Nhạc vương gia cũng phái người nhìn chằm chằm những người kia, Trang Thư Tình cười lạnh, “Nhịn lâu như vậy, lại chọn thời điểm này để ra tay, nênnóibọn họ ngu ngốc hay là thông minh đây?”

https://thuviensach.vn

đangnóichuyện, Hướng Tảđãdùng tốc độ nhanh nhấtđiđến trước mặt nàng, chưa đợihắnmở miệng, Trang Thư Tìnhđãhỏi: “Những người kia có động tĩnh?”

Hướng Tả kinh ngạc, “Tiểu thưđãnhận được tin tức rồi?”

Trang Thư Tình đưa tờ giấy chohắnxem, “Lấy lời đồn rằng ta là phù thủy, thời cơ cũng chọn rất tốt, đáng tiếc.”

Đáng tiếc người chếtkhôngnhiều, đáng tiếc vì nàng là phù thủy, mới có thể khiến cho dân chúng trong thành may mắn thoát nạn, cho dù có người nhận định rằng tai nạn này là do phù thủy như nàng mang đến, nhưng nàng cũng là người trường khởi trận tai nạn này, Những ngườiđãtừng được nàng và Chỉ Cố cứu thoát,sẽchỉ nhớ rằng nàng làm việc tốt, vì vậy, bọn họ nhất địnhsẽkhônglàm dậy nổi sóng gió gì.

“Bắt toàn bộ người lại, nhốt vào thiên lao, người hoàng gia takhôngđứng ra giải quyết, đến lúc đó giao cho Thái tử xử lý.”

"Vâng."

Hướng tại cung kính trả lời, từ trong túi lấy ramộtbình sứ lớn bằng ngón tay cái đưa cho Trang Thư Tình, “ Đây là loại thuốc của An Dương Tử để lại.”

Trang Thư Tình cũngkhônghỏi thuốc này trị bệnh gì,hắngiám để cho nàng ăn, tất nhiên là nàng có thể ăn, nhận lấy lọ thuốc, mở nút, ngẩng đầu lên uống hết.

Thuốc vào khoang miệng có chút lành lạnh, xuống đến bụng lại có chút nóng nóng,khôngthể phảng phất nhưđãcó lại được sức lực.

“Giang Hải, ngươi trở về trông chừng.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình ra hiệu cho Hướng Tảđicùng với nàng, “Tình huống ngoài cung như thế nào? Thương vong có lớnkhông?”

“Con số cụ thể vẫn chưa được liệt kê, nhưng mà với những lần động đất trước, thương vong lúc nàyđãít hơn rất nhiều, tình huống lúc đó, phàm là người cómộtphần kính ý đối với hoàng thượng đềusẽđira quỳ lạy tiễn đưa, biện pháp của tiểu thưthậttốt.”

Trang thư tình hiểu ý trong lời của hướng tả,khôngkhỏi khẽ cườinói:

“Ở trong mắt ngươi, ta vẫn còn là tiểucônương vì kiếm sống màkhôngthểkhôngmở cửa hàng hay sao? Sinh tử có số, thiên tai lần này, ta chỉ có thể tận lực, càngkhôngdám nghĩ rằngsẽcứu được mọi người, lại càngkhôngdám đem lỗi lầm gánh lên lưng của bản thân.”

Hướng Tả sờ sờ mũi, honhẹmộttiếng xoay đầuđi.

Bên trong đám người Bạch phủ, tâm tình củahắnđối với tranh Tiểu Thư là phức tạp nhất.

Ở trong lònghắn,hắnthường xuyênsẽquên mấthiệntại nàngđãlàm người cầm trong tay quyền cao, cósựquyết đoán và tài năng lãnh đạo mà thường nhânkhôngthể nào có được, vẫn còn coi nàng là vì tiểucônương ngày nào cũng vẽ đồ án đến hoa cả mắt, luôn nghĩ rằng có thể bỏ tâm bỏ sức vì nàng suy nghĩmộtchút.

“Hướng tả, kỳ thực ta rất cảm ơn ngươi, vào thời điểm đó tuy rằng takhôngphải

là

cái

gì

cả,

nhưng

cuộc

sốngthậtđơn

giản,khôngnhưhiệntại,mộtcâunói,mộtquyết định cũng phải suy nghĩ thấu đáo, cũng chỉ có người mới có thể coi ta vẫn là ta khi đó, có đôi khi ta luôn muốn cuộc sống của ta có thể quay trở về khi đó.”

Hướng Tả có chút quẫn báchnói: “Nếu như trở về khi đó, tiểu thư và công tửsẽlà người xa lạ.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, "Đúng là có chút luyến tiếc."

“Tiểu thư bây giờ cũng tốt lắm, chỉ làmộtngày đều phải mệt mỏimộtchút.”

Áp lực quá lớn, Trang Thư Tình nhìn cổ tayđãgầyđihẳnmộtvòng của nàng, mặc dù là trong nhà hay trong cung, đầu bếp vẫn luôn nghĩ cách bồi bổ cho nàng.

Nhưng sơn hào hải vịđãănkhôngít, thuốc bổ quý giá cũng uống rất nhiều, nhưng cũng chẳng bổ được chút nào, chẳng nhữngkhôngthêm được miếng thịt nào mà nhìn còn giống như gầyđi, nếu có cơn gió lớn thổi qua, nàngthậtsợ rằng mìnhsẽbị thổi bayđimất.

Nhưng mà, những nơi nên có thịt lại được bổ sung rất tốt, nhìnkhônghềnhỏ, đây cũng miễn cưỡng coi như là tin tức tốt.

Trang Thư Tình suy nghĩ, coi như là tìm niềm vui trong đau khổđi, theo bản năng ưỡn ngực lên, ừm, Chỉ Cố hẳn làsẽvừa lòng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 189: Động Đất (4)

Kéo lại tinh thần, Trang Thư Tình lại hỏi, “Chỗ của thái tử tình huống như thế nào? Thư Hàn đâu?”

“Thái tử và công tử đềukhôngsao, nhưng mà tình huống của Từ tiểu thư và Liễu tiểu thư lạikhôngquá thuận lợi, y quánkhôngcam nguyện đưa dược liệu vào tay người khác,đãâmthầm sử dụngkhôngít thủ đoạn, sau đó lại có thêm dư chấn, nên thương vongđãvô cớ tăng thêm.”

“Bọn họ cũngkhôngphải đồ ngốc, biết sau khi qua động đấtsẽphải cần rất nhiều dược liệu, việc nàykhôngthể dung túng, mềmkhôngđượcthìphái cứng rắn với bọn họ,nóicho bọn họ, sau khi trưng thu dược liệusẽchiết bạc cho bọn họ.”

"Vâng."

“Bây giờ phải lấy lương thực làm trọng, đến thời điểm tất yếu, ngươi phối hợp với Tam Tử, chỉ cần dân chúngkhôngđói, kinh đôsẽkhôngnổi loạn, Đổng gia và Từ gia có thương tích gìkhông?”

“Trước khi đến đây hạ quanđãđến xem qua, Đổng gia còn tốt, có lão gia tử chỉ huy gánh vác, chỉ cần ra lệnhmộttiếng là xong, Từ giathìchỉ có mấy người bị thương, tiểu thưkhôngcần quá lo lắng, bị thương cũngkhôngnghiêm trọng.”

Đây chính làsựkhác nhau củamộtgia tộc có người đứng đầu vàkhôngcó người đưng đầu, Trang Thư Tình thở dài,nói: “Về phía từ gia ngươi cho ngườiđihỗ trợmộtchút, takhôngthể thất tín với Từ tướng quân.”

https://thuviensach.vn

"Vâng."

Lúc này, ngự hoa viên càng thêm rối loạn, hoàng thượngđãthiếpđi, nhưng lông mày vẫn còn nhăn, dáng ngủkhôngyên lòng. Trang Thư Tình chỉ có thểnóivới hoàng hậu, “Chỗ này trông có vẻnhỏ, lúc nãy tađãra ngoài xem xét quảng trường trong cấm hành là nơi lớn nhất,Tađãcho người dựng mấy cái lều tránh mưa ở đó, nương nương dẫn mọi ngườiđiqua, những việcnhỏnhặt khác lúc này đành mong nương nương ra mặt thay.”

“Tađãbiết.” lúc này hoàng hậu trong cũng có vẻ chật vật, nhưng vẫn duy trì uy nghi củamộtvị hoàng hậu, vội vàngđian bày.

“Ôn công công, ngươi cõng Hoàng Thượngđiqua, ngườiđichuẩn bị

chăn mền, thân thể hoàng thượnghiệntại rất yếu,khôngthể bị bệnh lần nữa.”

"Lão nô tuân mệnh."

Những thứ quan trọng có thể lấy ra được. Cũng đều chuyển đến quảng trường, đặtmộtcái bàn xuống, các bộ cách đó rất gần, Trang Thư Tình cũng ở gần đó, gọimộttiếng là có thể nghe được.

Nhưng mà, cũngkhôngcó ai dám gọi.

trênđường chuyển đến quảng, trường hoàng đế tỉnh lại, tình thầnrõràng có chút uể oải, cho đến khi tất cả được dàn xếp xong xuôi cũng chưanóilời nào, chỉ thường nhìn về phía Trang Thư Tìnhđangliên tục bận rộn.

Lúc này,đãcó người lục tụcđilên tấu chuyện.

Động đất lớn như vậy, cho dù Trang Thư Tìnhđãsớm nhắc nhở

cũngkhôngcó khả năng hoàn toànkhôngcó thương vong.

https://thuviensach.vn

Lúc này ngườiđangcung kính bẩm tấu là chủ phủ kinh thành, Doãn Dụ.

“khôngđược lưu trữ thi thể, phải mau chóng thiêu hủy, tránh cho việc phát sinh bệnh dịch, nhớrõphải làm tốt các công tác thông kê. Giang Hải, mời Vinh viện sử đến.”

Mọi người tụ tập ởmộtchỗ cũng cómộtcái lợi, lời vừa dứtkhônglâu, Vinh Chính liền đến.

“Vinh viện sử, bộ dụng cụ dùng trong lần truyền nhiễm lúc trước có còn haykhông?”

Vinh Chính lập tức gật đầu, “Có, vẫn luôn giữ kỹ.”

“Tốt lắm, cứ dựa theo lời tanóilúc trước, cho ngườiđitiêu độc trong phạm vi lớn, dự phòng dịch bệnh,mặt khác.” Trang Thư Tình đứng lên, hai tay đỡ lấy bàn để cố định lại thân thể, “Cho dù sau này có còn dư chấn haukhôngthìhiệntại, tất cả người của ngự y viện, thái y viện đều phải được điều ra ngoài, nếu người bị thương càng kéo dài thời giansẽtrở thành người chết.”

“Vâng, hạ quan lập tứcđian bày.”

“Mang bản đồ kinh thành đến cho ta, Trang Thư Tình chỉ vào mấy chỗnói: “Những chỗ này là nơi trọng điểm cần phải chữa bệnh, treo bảng lên, ngự ykhôngđủthìtrưng dụng đại phu, theo tình huốnghiệntạithìchủ yếu là ngoại thương, toàn bộ dược liệu dùng để trị ngoại thương phải mangđihết, thái y viện, gióng trống khua chiêngđira ngoài.”

Vinh Chính cung kính cúi thấp đầu thi lễ. “Hạ quan tuân mệnh."

“Dụ đại nhân, ngươi phái ngườiđiđến từng ngõ hẻm của kinh đô để

nhắc nhở mọi người, nếu nguồn nước có gì lạ lạthìnhất địnhkhôngthể

https://thuviensach.vn

uống,nóicho dân chúng biết, người của công bộđãđiđiều trarõ, sau đó tìmmộtđám trẻ con, dạy cho chúng bài đồng dao này,nóibọnnhỏđiđến chỗ

nào cũng đều phải hát, nhất định phải để tất cả mọi người nghe lọt lỗ tai.”

“Vâng.”

“Tiếp sau đó có khả năng lớnsẽcòn có dư chấn lần nữa,nóicho tất cả

mọi người rời xa những nơi nguy hiểm, lấy an toàn làm trọng,điđi.”

"Vâng, hạ quan cáo lui."

Tiếp tục phân phó cho mấy người, cổ họng Trang Thư Tình có chút đau nghẹn lại, hoàng đế sai Ôn Đức đưa chén trà qua cho nàng, nàng nữa điểm cũngkhôngkhách khí,mộthơi uống sạch.

"Trời đổ mưa!"khôngbiết là ai kêumộttiếng, trong thanhâmthoáng có chút hốt hoảng.

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Trang Thư Tình, nàngđangngẩng đầu nhìn lên bầy trời, là nàng nhắc nhở mọi người rằngsẽcó động đất, cũng là nàng đoán trước được trờisẽđổ mưa, phù thủy, quả nhiênkhônggiống bình thường.

“Sổ sách giấy tờ đều phải bọc mấy tầng vải chống nước,khôngđược để

ướt,khôngđược xếp quá cao, nếu lại có động đấtthìsẽkhôngổn.”

Thanhâmcung kính trả lời vang lên từ bốn phương tám hướng.

Chu Quân, người vừa được thăng lên làm tứ vệ thống lịnh nhanh chóng tiến lên bẩm báo, “Khởi bẩm Trang tiểu thư, có gần bốn mươi người mượn chuyện này gây náo loạn, là du côn có tiếng đứng đầu kinh đô, ngài xem…”

“Bọn họ cóyêucần gì?”

https://thuviensach.vn

Chu Quân do dựmộtchút mớinói: “Bọn họyêucầu mở kho lương.”

“Hoang đường.” Trang Thư tình cười lạnh, “Lúc trước tađãnói, người dám náo loạn lúc này, giếtkhôngtha, bọn họ cho rằng takhôngdám giết người sao, Chu thống lĩnh, điều trarõai là kẻ đứng sau bọn họ, giết, những người khác, giam tất cả vào ngục, chuyện này qua lập tứcsẽvấn tội.”

"Mạt tướng tuân mệnh." Tâm Chu Quân lập tức buông lỏng,âmthầm cảm thấy may mắnhắnđichuyến này là hoàn toàn chính xác, giết toàn bộ

những người nàykhôngkhôngchút ảnh hưởng đên đại cục,nóikhôngchừng còn có thể giết gà dọa khỉ, nhưng từ trong lòng,hắnđược Trang tiểu thư

mang ơn,hắnkhôngmuốn thanh danh của Trang tiểu thư bị đạp bẩn.

Người nào cũng biết, mưa vào lúc nàysẽchỉ khiến cho tình huống càng trở nên hỏng bét, nhất là vào đêm sau.

Trời đất đảo loạn! Dư chấn, lại tới nữa!

“Tất cả ngồi xổm xuống!” Trang Thư Tình hô to, theo bản năng chạy về phía hoàng thượng, giúp Ôn Đức đỡ người ngồi vào đống chăn mền,mộttrận gió lạnh thời tới, Trang Thư Tình động tác nhanh chóng, cầm lấy chăn phủ lên người hoàng thượng.

“Hoàng thượng, ngài phải cố gắng, bệnh dùnhỏ, nhưng xảy ratrênngười ngài lúc này cũng là chuyện lớn, ngài cũng thấy đấy,hiệntại lúc này conkhôngthể gánh thêm ngài, Vinh Chính và mọi người trong thái y viện đềuđãđược phái ra ngoài, ngài nhất định phải chống đỡ qua lần này, đừng thấy rằnghiệntại bọn họ bị con sai tới sai luithìsau này cũngsẽtiếp tục nghe con điều khiển, tất cả đều là vì có ngài ở đây, nếu ngài có chuyện gì xảy ra, bọn họ chắc chắnsẽkhôngđể con vào mắt.”

Hoàng đế biết nàngđangnóicứng, vừa rồi nàng đỡhắn, nhiệt độtrênngười nàng còn cao hơnhắnrất nhiều.

https://thuviensach.vn

Vỗ vỗ tay nàng, thanhâmcủa hoàng đế nhu hòa hơn bất kì lúc nào,

“Trẫmsẽkhônggây thêm phiền toái cho con, con cũng phải cố gắng, mauđiuống thuốc, trẫm ngã xuống còn có con, nếu như con ngã xuống, còn có thể có ai bây giờ?”

Trang Thư Tình sờ sờ cái trán, cũngkhôngcậy mạnh, “Còn chỉ

làkhôngchú ý đến, chuyện cần phải xử lý quá nhiều, hộp thuốc của Thanh Dương Tử con vẫnđanggiữ, chờ sau khi hết ba lần động đất này cònsẽlập tứcđiuống thước.”

Uy lực của dư trấn càng lúc càngnhỏđi, thời gian cũngkhôngdài như

trước, trải qua hai lần trước nên đến lần này mọi người cũngkhôngcảm thấy sợ hãi như lúc trước.

Ở chỗ nàykhôngnghe thấy tiếng phòng ốc bị sập, lo lắng trong lòng Trang Thư tình cũngkhôngmãnh liệt như trước.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 190: Ngày Sau Đó

Tuy rằng Trang Thư Tình dùng phương pháp này để mang mọi người tránh khỏi phòng ở, khiến cho con số thương vong giảm đến mức tối đa nhất, nhưng người bị thương vẫnkhôngít.

Đối mặt với tai nạn như vậy, cho dù là người tự nhận rằng mìnhđãsống lâu đến thành tinh cũng phải kinh hoàng, càngkhôngcầnnóiđến những người trẻ tuổi.

Người dễ bị kích động có, người oán trời trách đất có… Đại Chumộtmàng phấp phỏng.

Nhưng khi bọn họ nhìn thấy hoàng thái tửmộtthânmộtmìnhđivề phía căn phòngđangsắp bị sụp đổ để cứu lấymộtđứanhỏ, vừa ân cần hỏi thăm lão nhân, vừa nhớrõphải đem đứanhỏbảo vệ trong lòng, sau đó cấm quân được điều ra để trợ giúp dân chúng trong thành, trợ giúp những người bị thương, bắt ngườiđangcó ý định làm loạn, gõ chiêng đánh trống cao giọng hát đồng dao, dạy cho trẻnhỏhát đồng dao báo cho mọi người biếtkhôngthể uống nước lung tung, ngự y và thái y bình thường chỉ có chữa bệnh cho quan lại quyền quý nay lại ào ào xuất cung đưa thuốc cứu người…

Dân chúng hoang mang lo sợ như tìm được tâm phúc, bọn họ chưa thời khắc nào có thể sâu sắc nhận thấysựquan tâm che trở của quốc gia đối với bọn họ như lúc này, tình cảnh như vậy khiếnmộtsố ngườikhôngnhịn được lệ nóng quanh tròng.

https://thuviensach.vn

Dân chúng là cỏ đá, dân chúng trước giờ vẫn luôn luôn cúi thấp đầu, cho nên bọn họ trước giờ cũng chưa từng kỳ vọng đến cái gọi làyêudân như

con,hiệntại đột nhiên được đặt ở trong lòng, bọn họ vẫn có chútkhôngdám tin.

Có ngườiđiđầu dẫn dắt, có phương hướng ứng đối, nhân tâm tất nhiênsẽtrở nên yên ổn.

Ngườiđangcó ý nghĩ nổi loạn trong đầu phần lớn đều trở nên an phận lại, còn dư lạimộtsốnhỏkhác, đến thời khắc quyết định, chính làsựtrừng phạt khắc nghiệt nhất.

Trang Thư Tình bình thường rất dễnóichuyện, nhưng là tùy thời tùy chỗ, nhất là lạiđangtrong tình thế này, nàng tuyệtsẽkhôngnhân nhượng.

Vào thời khắc này, nếu nội bộ rối loạn, Chu Quốc,sẽkhôngđứng dậy nổi.

Dư chấn vẫn còn, nhưng thời gian lần sau so với lần trước càng lúc càng dài, chấn động cũng càng ngày càngnhỏ, nhưng mà, mưa lại càng lúc càng lớn.

đãvào ban đêm.

Lều tranh mưađãđược bọc ba mặt vải dầu, giókhôngvào được, nhưng mọi người lại vẫn cảm thấy lạnh.

May mắn,đãlà tháng năm.

Hoàng thượng ở ngay lều đối diện Trang Thư Tinh.

Ôn Đức mangmộtchén sứ đến, “Trang tiểu thư, hoàng thượng mệnh lão nô đến đưa canh cho ngài.”

https://thuviensach.vn

“Thay ta cám ơn hoàng thượng.” Bảo Châu tiến lên đón lấy. Trang Thư Tìnhnhẹgiọng hỏi, “thân thể hoàng thượng thế nào? Liệu có bệnh trang gìkhông?”

“Lão nô nhìn thấy ngài ấy vẫn tốt lắm.Lúc trước lão nôđãxem thử

mạch cho hoàng thường, vẫn bình thườngkhôngcó gì khác.”

Trang Thư Tìnhnhẹnhàng thở ra, “Vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm, takhôngphảiđanghù dọa các ngươi, cơ thể hoàng thượng bị thương đến gốc, bây giờkhôngthể tiếp tục bị bệnh thêm nữa, đối với người thường mànóichỉ

là bệnhnhỏ, nhưng đối với hoàng thượng có thểsẽlà trí mạng.”

Đáy lòng Ôn Đức thở ramộtngụm khí lạnh,hắnquảthậtcho rằng Trang tiểu thưđangdọa hoàng thượng…

“Lão nô lập tức trở về,khôngthể rời khỏi hoàng thượng quá lâu.”

Bảo Châu tiến lên, “Tiểu thư, canh còn nóng, tiểu thư nhân lúc còn nóng hãy mau uốngđi.”

Đầu óc căng thẳng quá lâu, hơn nữatrênngười còn mang theo hơi lạnh, lúc này Trang Thư Tình quảthậtcũng mệt mỏi, miễn cưỡng uống xong bát canh, lại nằmtrêngường nghỉmộtlạt nhưng lạikhôngcómộtchút buồn ngủ.

“Ngươiđihỏi xem thái tử và Thư Hànđãngủ chưa.”

Bảo Châu trở về, mang theo hai người bọn họ

Cho

dù

cáchkhôngxa,

nhưng

nếukhôngmặc

đồ

tranh

mưatrênngườisẽbị ướt.

“Lúc nàykhôngthể tùy ý như vậy.” Trang Thư Tình vội ngồi dậy, mắngnhẹhai ngườimộtcâu. Sau đó, nhanh chóng để Bảo Châu tìm khăn cho hai người lau, “Mau lauđi, nếu bị bệnhsẽphải rút nhân thủ ra chiếu cố hai đệ.”

https://thuviensach.vn

Hai người đều ngoan ngoãn lau khô tóc.

Trang Thư Hàn trước đến giờ luôn là người tuân theo chủ nghĩa ‘việc của mình, tự mình làm’,hiệntại Chu Tri Tiếu cũng dần dần có thói quen như

vậy.

“Tri Tiếu, có suy nghĩ gì về chuyện hôm nay haykhông?”

Động tác của Chu Tri Tiếu rất chậm, nghe thấy Thư Tình hỏi,khôngcó nghĩ nhiều liền trả lời, lờinóicũng chầm chậm, “Kỳ thực… dân chúng rất an phận, ngay từ đầu bọn họ cũng chưa từng ôm bất kỳ hy vọng gì với triều đình, thậm chí có thểnóilà chưng từng nghĩ đến. Cho nên khi nhìn thấy đệ, nhìn thấy có đại phu đến chẩn bệnh cho bọn họ, mới có thể có rất nhiều người kích động đến khóc. Khi đó ta nghĩ, nếuhiệntại, nhưng nước láng giềng thừa dịp Chu Quốc bị thiên tai mà tiến đến nhặt tiện nghi, những người này nhất địnhsẽcầm bất kì thứ gì có thể được ở trong nhà đế bảo vệ

Chu quốc, bão vệ nhà của bọn họ, mặc dùhiệntại phần lớn đềuđãbị đổ…”

Chu Tri Tiếu cúi đầu ngượng ngùng cười, “Trang tỷ tỷ, kỳ thực đệ suy nghĩ rất nhiều, nhưng đệnóikhôngnên lời,khôngbiết phảinóinhư thế nào.”

“Đệ có thểnóiđược những lời như vậy, tỷđãrất vui mừng, thứ dân chúng họ muốn rất ít, bọn họ cũng rất dễ an ủi, chỉ cần cho bọn họmộtchút xíu,bọn họsẽtrả lại cho đệ rất nhiều nhiệt huyết, trong lịch sửkhôngphải là chưa từng xảy ra thiên tai, nhưng thời gian dùng để khôi phục nguyên khí vô cùng dài, vì sao?”

Trang Thư Tìnhkhôngcần bọn họ trà lời, trực tiếp đưa ra đáp án, “Bởi vì vào thời điểm đó, những người nắm quyền luôn suy nghĩ rằng làm thế

nào để bảo vệ tốt cho chính mình,trênlàm dưới theo, quan viên bên dưới tất nhiên là cũng nghĩ như thế, ai còn có tâmđiquản sống chết của dân chúng.”

“Cho nên ngay từ đầu Trang tỷ tỷ mới mệnh lệnh bọn họkhôngkẻ nào được tự tiện rút khỏi chức vị, gửi lại tất cả mọi người.” Chu Tri Tiếu biết, https://thuviensach.vn

Trang tỷ tỷ dạy chohắnnhững thứ này vô cùng quan trọng, lúcnóichuyện, ánh mắt đềuđangtỏa sáng,hắnnghĩ,khôngmộtai có được phúc khí nhưhắn, có thể đượcmộtngười như vậy dốc hết lòng dạy dỗ.

Trang Thư Tình kéo chặt lại áo choàng, nhìn về phía đệ đệ cảu mình,

“Đệthìsao? Quan sát thấy được cái gì?”

Trang Thư Hàn mân miệng, “Những khốn khổ của người dân được miêu tả trong sách vỡ cũngkhôngthể nào bằng được việc tận mắt chứng kiến, đệ nghĩ, nếu như đệ là chủ phủ kinh hànhthìđệ nên làm thế nào, nếu là tứ vệ thống lĩnhthìsẽlàm thế nào, hoặc giả như là lục bộthìsao… Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, đệ mới pháthiệnrằng, dù là vị trí nàothìđệ cũng khó có thể

hoàn toàn xác định rằng mìnhsẽlàm tốt, thay vì đọc nhiều sách, cònkhôngbằng ra ngoài quan sát.”

“Đúng làkhônguổng tỷ đệ các đệ ra ngoài quan sát, hai đệ đều học đượcmộtchút, ngày mai tiếp tụcđi, thái tử, phải ổn định nhân tâm cho tốt, đây chính là nền móng của đệ.”

Chu Tri Tiếu có chút do dự,hiệntại người giám quốc là Trang tỷ tỷ, cũng là người trực tiếp ngồitrênvị trí kia, nhưnghắnlại… có phải haykhôngcó chút quá nhanh?

Nhìn đượcsựdo dự trong mắthắn, Trang Thư tình bật cười, trong lòng cũng có nhàn nhạt lo lắng, chuyện gì cũng nênnóirõràngmộtchút, dù sao cũng tốt hơn là dưỡng ra thànhmộtbạch nhãn lang, “Đệ có bản lĩnh, nếuhiệntại lập tức có thể để đệ thay thế ta ngồi lên vị trí này, ta cầu cònkhôngđược, cố gắng nỗ lực rèn luyện bản thân, ta ngóng trông ngày kia có thể tới nhanhmộtchút.”

"Trang tỷ tỷ..."

“Đừng làm nũng.” Trang Thư Tình liếc mắt nhìn đệ đệ, cái liếc mắt này, bao hàm rất nhiều thư nàngkhôngthểnóithành lời,khôngchỉ lúc này,cho https://thuviensach.vn

dù là về sau nàng cũngkhôngthểnói, cómộtsố việc, người khácnóinhiều cũngkhôngcó ích gì, chỉ có thể từ bản thân tìm tòi mới có thể ngộ ra được.

“đinghỉ ngơiđi, thời gian kế tiếpsẽkhôngrảnh rõi.”

“Vâng.” Chu Tri Tiếuđiphía trước, quay đầu nhìn lại cũngkhôngnghĩ

là Thư Hànđãquay đầu lại trước, nhìn vị nữ tửđangcúi người ho khan vài cái, nhìn nàng như vậy, giống như có chút bénhỏ.

mộtngười bénhỏnhư vậy, lại có thể xử lý ngọn ngàng ngăn nắp được rất nhiều chuyện vô cùng khó khăn, nàngkhôngbiết rằng có bao nhiêu người bội phục nàng, nàngsẽkhôngbiết,hắnbội phục nàng đến nhường nào.

Trang Thư Tình quảthậtlàđangho khan, cũngkhôngbiết có phải dược liệu Thanh Dương Tử để lại có thựcsựtốt như vậykhôngnhưng bệnh cảm của nàng dường như tốt hơn rất nhiều.

Nam Châu cầm hộp thuốc lại, “Tiếu thư trong hộp thức có loại dược nào ngài có thể uống đượckhông?”

“Đưa cái chai kia cho ta.” Đổ ra hai viên thuốc nuốt vào, Trang Thư

Tìnhnói: “Chuẩn bị cho tamộtchút nước nóng, uống nhiều nước là tốt rồi.”

Ngày hôm sau, mưa cả ngàykhôngdứt, lục tục có người được cứu ra, cũng có thi thể được đào ra ngoài, văng vẳng có tiếng khóc truyền đến, cảm xúc bi thương lan tràn, toàn bộ người trong kinh giống nhưđangbị bao trongmộttầng bụi mỏng.

mộtngày này, lại trải qua thêm hai lần dư trấn, lần này độ rung cũngkhônglớn.

Tới ngày thứ ba, việc giải quyết lương thực chính là vấn đề lớn nhất, cũng là vần đề bức thiết nhất cần giải quyết.

https://thuviensach.vn

“Choang choang choang choang…” Tiếng chiêng đồng dày đặc vang lên, người đến truyền lời hắng giọng kêu lớn, “Xung quanh cửa thành đều có nơi phát cháo, còn có cả nước sạch, mọi người gần cửa thành nàothìđến cửa thành đó!khôngnên gấp gáp tranh giành, mọi người đều có phần!”

Nới phát cháo hiển nhiên làkhôngđủ, sau đó lại phải bổ xung thêm mấy cái khác, có quan binh duy trì trật tự, cũngkhônggây ra bất kỳ nhiễu loạn nào.

Trang Thư Tình phái ngườiđihướng dẫn dân chúng dọn dẹp đơn giản trong thành, ăn uống no đủ, làm việc củng có sức.

Chỉ bằng thời gian ba ngày, kinh thành lạimộtlần nữa sáng sủa gọn gàng.

Mưa cũng bắt đầu ngừng lại, tuy rằng vẫn còn có người bị thương, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục kéo dài, mọi người vẫnđangở trong lều trại, mỗi ngày đều có người đến để làm công tác phòng chống tiêu độc, ai đào ra được thi thể cũng lập tức thông báo, cho dù là người nhàthìcũngkhôngcó aikhônghiểu chuyện đừng ra ngăn cảnkhôngcho thiêu thi thể.

Có thể dẫn đường dân chúng đến như vậy, đây là chuyện mà bất cứ ai cũngkhôngthể ngờ tới.

Tất cả mọi thứ đều ngay ngắn trật tự.

khôngbiết là bắt đầu từ ngày nào,mộthộ trong thành dẫn đầu, những thế gia đại tộc trong thành cũng dựng trại phát cháo, tuy rằng gạo được dùng để nấu cháo đa số là gạo cũ, nhưng lúc này có để lót đầy bụng,khôngcó người nào dám soi mói,trênthực tế, trong lòng dân chúng cũng tồn tại lòng cảm kích.

https://thuviensach.vn

Người sốngtrênđười, thiên tai có thể chịu vài lần, nhưng chưa lần nào giống như lần này, trong lòng bọn họ có thể nắm chắc tin tưởng có thể khôi phục lại được như trước.

Cảm giác e ngại đối với quý tộc cũng bất tri bất giác đổi thành tôn kính.

Hoàng cung cũng bắt đầu được trùng kiến.

Nếu là dĩ vãng, xảy ra chuyện như vậy, hoàng cung chính là nơi quan trọng nhất,khôngsửa chữa lại hoàng cung cho tốt,sẽkhôngcó aiđiquản người khác.

Nhưng lần này, Trang Thư Tình chỉ cần trùng kiến lại nghi thiên điện và hai cung điện của hoàng hậu với hai vị cung phu khác, những thứ khác để sau,hiệntại phần lớn lực lượng đều được điều ra ngoài trùng kiến kinh đô.

“Nghi thiên điệnthậtlớn, trước đây thái tử ở nơi này, ta chỉ cần chiếmmộtcăn phòng là đủ rồi, Lan Chỉ Hiên trước mắt cứ để đó, hoàng hậu phải chiếu cố ba đứanhỏ,khôngthể quá ảnh hướng đến bọnnhỏ,đành phải ủy khuất các vị nương nương ở chung với nhaumộtđoạn thời gian.”

Người trong cung đềuđãthành tinh, vài vị hoàng tử lúc trước tạo phản, lại thêm vị quý phi kia lập mưu hại hoàng thượng, cộng thêm trước đó Bạch Chiêm vung tay giết chếtmộtvị phi tử, những người khác đều thu liễm khí diễm của mình lại,khôngdám lớn lối trước mặt Trang Thư Tình.

Huống chi, thái độ của hoàng thượng cũngđãđặt ở đó.

Ngày thường trù hoàng hậu ra, các nàng muốn gặp mặtđãkhôngdễ,hiệntại có cơ hội này, đương nhiên làkhôngmuốn chọc cho hoàng thượngkhôngvui, lập tức liền ào ào đồng ý.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cảm kích cười với mọi người, thanhâmcũng trở nên ôn hòa, “Lúc trướcđãlàm nhiều như vậy, nhân cơ hội này ta muốn bình ổn dân tâm, dân tâm an ổnthìChu Quốc mới an ổn.”

Hoàng thượng chỉ nhìn,khôngnóimộtlời.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 191: Xem Mình Là Nam Nhân

Trời, rốt cục trở nên trong.

Trang Thư Tình cũng có thể rút thời gianđira ngoài xem tình huống.

Từ khi động đất đến nayđãlà năm ngày, nhưng đây mới là lần đầu tiên nàng xuất cung.

điđến trước nới phát cháo quan sát, sau đó lại đến nơi thái y chẩn bệnh.

Nơi này, do Lưu Cư An phụ trách.

mộtthân quan phụcđãkhôngcòn sạchsẽ, nhưngtrênmặt vẫn mang theo nụ cười, thái độ làm việc vô cùng đoan chính.

“Lúc trước bản quanđãnóilàhắnbị thương đến xương, vết thương này cần phải tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian ngắn nhất địnhkhôngthể làm việc nặng, nếu như còn lần sau, các ngươikhôngcần phải đến đây nữa, nếu vị trí xương lại bị lệch… Trang tiểu thư!”

Lưu An Cữ lập tức đứng dậy, nghĩ tới lời vừa rồi của mình,trênmặt nhất thời vừa ngượng ngùng vừa lúng túng.

Trang Thư Tìnhkhônghề có ý trách cứhắn, chỉnói: “Lời của đại phu mọi người phải nghe theo, đại phusẽkhônghại các ngươi, thương gân động cốt, chỉ cần làmkhôngtốt sau nàysẽphải hối hận.”

https://thuviensach.vn

Trang tiểu thư là ai, trước kia có lẽ cònkhôngcó người biết, nhưng sau trận động đất này,khôngai làkhôngbiết.

Thê tử của vị nam nhân trung niên kia kích độngkhôngthôi, nam nhân giãy giụa muốn đứng lên lạy xuống, sau khi bị ngăn cản có chút ngượng ngùng xoa xoa taynói: “Thảo dân cũngkhôngnghị làsẽgây thêm phiền thoái cho đại nhân, chỉ làmộtnhà già trẻ lớn bé đềuđangchen chúc trong lều, nếukhôngnhanh chóng thu thập lại nhà cửa,mộttrận mưa trút xuống nữa, người chịu tộisẽlà lão nhân và trẻnhỏ, cho nên thảo dân mới…”

Đầu Lưu An Cư nóng lên,khôngtiếp tục kiên trì, cũngkhôngngồi xuống.

Trang Thư Tình lại hỏi nam nhân kia, “hiệntại ngũ quân trong thànhkhôngphảiđãbuông binh khí trùng kiến kinh đô rồi hay sao?khôngcó người đến trợ giúp ngươi?”

“Có, có, bọn họ làm việc vô cùng dụng tâm. Chỉ là thảo dânkhôngthể

bởi vì có người hỗ trợ mà ỷ lại ngồi nhìn, vết thương ở chânđãnhẹhơn rất nhiều người rồi, tiểu dân chúng,khôngthể cứ như vậy.”

“Phải nghe lời đại phu mới tốt được.” Trang Thư Tình cười cười,khôngtiếp tục hỏi đến chuyện này.

Rất nhanh, tin tức Trang tiểu thư xuất cung lập tức được lan truyền ra ngoài, cho dù là nàngđiđến chỗ nào cũng có người vừa liếc mắt liền nhận ra được, người quỳ lạy càng lúc càng nhiều, Trang Thư Tình quảthậtkhôngchịu nỗi lễ nghi như vậy, dứt khoátđitới Từ gia.

Phòng ốc Từ gia cơ hồ bị đổ gần hết, phòng chínhkhôngcó việc gì, tinh thần của Từ phu nhân nay dã tốt lênkhôngít.

Trang Thư Tình nhanh chóng tiến lên bắt mạch cho nàng, cườinói:

“Tích tụ trong lòng của Từ phu nhânđãgiảmđirất nhiều, thân thể càng ngày https://thuviensach.vn

càng tốt lên.”

“Người từng trải mới có thể nhớ kĩ, người sống vẫn phải tiếp tục sống, lão gia và Binh Nhi, Thắng Nhi chinh chiến bên ngoài, lão thần phải chăm sóc tốt cho cái nhà này, chờ bọn họ khải hoàn trở về.” Lão phu nhân vén vén mái tócđãnhiễm trắng của mình, nhìn về phía Trang Thư Tình, “Nhưng mà Trang tiểu thư, lão thần thấycônương nhìn nhưđãgầyđirất nhiều,cônương chịu trách nhiệm lần thiên tai này, sức khỏe là quan trọng nhất,khôngthể gục ngã.”

“Tađãbiết, nhọc Từ phu nhân quan tâm.” Trang Thư Tình uốngmộtngụm trà, “chuyện của Giai Oánh, từ phu nhân chớ có trách ta.”

“Trang tiểu thư đừng nhắc đến lời này,mộtngày là thầy, cả đời là thấy, đừngnóilà Trang tiểu thư muốn tôi luyện nàng, cho dù khiến nha đầu kia chịu chút đau khổ cũng là vì tốt cho nàng, lão thânkhôngphải là ngườikhôngbiết phân biệt.”

Nhìn như là làm chuyện đắc tội với ngươi, nhưngsựtình quađi, lợi ích nhận được còn lớn hơn rất nhiều so với chút trả giá ấy.

Đây chính là cái lợi khi cómộtsư phụ tốt, Oánh Nhi,thậtsựkhôngcần nàng phải lo lắng.

Trang Thư Tình lại an ủi Từ phu nhân mấy câu liền rờiđi.

Cửa lớn Đổng gia so với lần đầu tiên nàng đếnkhôngcó gì thay đổi, nhưng nàng biết, so sánh với khi đó, Đổng gia bây giờđãhoàn toànkhônggì sánh nổi.

ẩnvệđãtrarõ, người đứng ra cầm đầu chuyện phát cháo trong đám quan lại chính là ngoại tổ phụ nàng. Việc này do ngoại tổ phụ làm chủ,mộtchữ

nàng cũng chưa từngnói.

https://thuviensach.vn

“Biểu tiểu thư đến!” Mạnh báđangđứng chỉ huy người chuyển gạo đến trại phát cháo, nhìn thấy người đến vội vàngđiqua, mồ

hôitrêntránhắncũngkhôngthể che dấu đượcsựvui vẻ trong mắthắn.

“Mạnh bá.” Trang tiểu thưđiqua, nắm lấymộtbao trong đám bao gạo mở ra quan sát, là gạo cũ trộn với gạo mới.

Mạnh bá vội thay lão gianóichuyện, “Phát gạokhôngphải chỉ

làmộtsớmmộtchiều, lâu như vậy số gạo mới trong kho sắp chống đỡkhôngđược nên mới trộn chút gạo cũ vào, bằng tồn trữ của Đổng gia, phát gạo khoảng hai tháng cũngkhôngthành vấn đề.

“Như vậy là tốt lắm rồi, mọi người mauđilàmđi, ngoại tổ phụ ở chỗ

nào?”

“Lúc này hẳn làđangtrong thư phòng, biểu tiểu thư có thể tùy thời đến.”

Lúc này Đổng giađãđược thu thập chỉnh tề sạchsẽ, những nơi bị sụp cũngđãđược thu dọn,mộtđườngđithằng đến phòng chính, hành lang đến đườngđiđến cũng bị sụpmộtđoạn, nhưng màđãđược dọn dẹp tốt, có thểđithẳng qua,khôngcần phải vòng đường khác.

Vừa đến phòng chính, lão thái tháiđangcùng với Lưu thịnóichuyện, hai người vừa giương mắt liền nhìn thấy nàngđangđiđến, vẻ mặt vô cùng cao hứng, bước nhanh đến đón.

“Rốt cục cũng thấy được con, nếukhôngphải cậu connóirằng con vẫn còn tốt, ta còn muốn đưa thiếp mời vào cung cầu kiến.”

Lão thái thái kéo người đến trước mặt đánh giámộtvòng, nết nhăntrênmặt đều nhún vào nhau, “Hoàng cungkhôngcho con ăn uống hay sao? Mỗi lần gặp mặt liền thấy con gầyđikhôngít?”

https://thuviensach.vn

khôngđợi Trang Thư Tình giải bày cho ngự thiện phòng hai cầu, lão thái thái liền phân phó con dâu: “Nghiên Nhi, conđiphòng bếp nhìn xem có thứ gì có thể bồi bổ cơ thể, làm nhiều mấy món, Tình Nhi hôm naysẽở lại ăn trưa.”

Lưu thị nào dám ngỗ nghịch mẹ chồng, chỉ lànhẹgiọng nhắc nhở,

“Nương, chuyện lần này kinh đôkhôngthể thiếu Tình Nhi…”

“khôngthể thiếuthìnàng cũng cần phải ăn cơm, con mauđi.”

Lưu thị nháy mắt mấy cái cho Trang Thư Tình, ý bảo nàng mau dỗ Từ

phu nhân, sau đó nhanh chóngđivề phía phòng bếp.

Trang Thư Tình tiếp lên kéo tay ngoại tổ mẫunhẹnhàngnói: “Đều nghe theo ngoại tổ mẫu, hôm nay con ở lại đây dùng cơm, hoàng cung cho dù làm đồ ăn có ngon nhưng cũngkhôngthể thoải mái được bằng ở nhà.”

Lão thái thái lập tức cười giản cả mặt mày, liên tục vô tay nàng gật đầu, “Nếukhôngphải lão thái gia cứ lải nhải bên tai ta, làm như

vậykhôngthích hợp, ngoại tổ mẫu a, mỗi ngày đều muốn cho người mang cơm đến cho con.”

Nếuthậtlàm như vậy, mặt của hoàng thượngsẽbị ném đếnmộtnơi rất xa màkhôngai có thể tìm thấy, Trang Thư Tình tưởng tượng đến hình ảnh như

vậy, trong lòng có chút xấu xa cười cười, “Ngoại tổ mẫu đừng vì con mà mệt mỏi,thậtsự, hoàng thượng cònđangtrông chờ con có thể giải quyết được thiên tai lần này, mỗi ngày đều phân phó ngự thư phòng làm rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho con, nhưng chuyện phải làmthìnhiều quá, nên người liền gầyđi, chờ lần này qua là tốt rồi.”

“Chuyện cứ từng cọc từng cọc xảy đến, làm gì có như connói, sao có thể xong nhanh chóng như vậy được.” Lão thái thái biết lời nàykhôngthểnóiquá lớn tiếng, than thởmộtcâu liền dẫn ngườiđi, “Được rồi, https://thuviensach.vn

ngoại tổ mẫukhôngngăn cản con, ai, cũngkhôngbiết con như vậy có phải là phúc khí haykhôngnữa.”

Nếu có thể nàng cũngkhôngmuốn như vậy a, cònkhôngphải bị buộc sao?

Nàng chỉ có thể làm được đến mức nàyđãlà may mắn rồi, xem lạithìhình như chưa từng có chuyện gì nàngkhôngthu thập được.

“Nếu như Bạch Chiêm dám ghét bỏ con, xem con làm thế nào thu thậphắn, ngườikhôngcó tư cách ghét bỏ con chính làhắn.”

nhẹđánh tay nàngmộtcái, lão thái thái sẵn giọngnói: “cônương gia có thểnóinhững lời này sao, phải thẹn thùng, phải ý tứ.”

“khôngcó cách nào a, ngoại tổ mẫu, mấy ngài nay con đều coi mình là nam nhân, sắp chuẩn bị quên mất ta cũng là nữ nhân https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 192: Bộ Tộc Mộc Hạ

Vừa mới bước đến phòng chính, lão gia tử liền nghe thấy lời này của nàng, trong lòng có chút chua xót.

Tuy rằng là ngoại tổ phụ, chính là người thân, nhưng đối với việc nàyhắncũng chỉ có thể nhìn chứkhôngthể làm,hắnhiểu quárõ, đối với chuyện nàyhắnkhôngnên hành động như vậy, điều đó chỉ mang đến phiền toái cho nàng.

Giống như lão thênói,mộttiểucônương như vậy, có thể đứngtrênvị trí kia,khôngbiết có phải là phúc khí của nàng haykhông.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy cháugái, lão gia tử liền hiểu vì sao lời của thê tử

đều mang theo đau lòng, “Lại gầyđinhư vậy còn nhìn thế nào được nữa, còn có thể chịu đựng được?”

“Lúc này cho dùkhôngchịu được cũng phải liều.” Ngồi xuống đối diện ngoại tổ phụ, Trang Thư Tình cười cười, “Ngài yên tâm, lúc trước có chút khó chịu, sau nàyđãkhôngsao rồi.”

Chuyện phát sinh ở trong cung, mỗimộtmệnh lệnh nàng thông báo, tam nhi về nhà liềnnóichohắnbiết, trong lònghắnkhôngthể kiềm chế được kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng vô cùng lo lắng, mượn cối giết lừa cũngkhôngphải là chuyện hiếm thấy, tuyhiệntại nhìn thái tử coi như tốt, nhưng về saukhôngbiết có thể dung được nàng haykhông, dù sao, uy vọnghiệntại của nàngthậtsựrất cao, chuyện này đối với bất kỳ người kế vị

nào mànóicũng đều là uy hiếp.

https://thuviensach.vn

khôngphải bất cứ ai đềusẽtin tưởng nàngkhôngcó dã tâm.

Nhưng màhắncũng chỉ có thể lo lắng trong lòng, những lời nàykhôngthểnóira.

“Chuyện lần này con làm rất tốt, từ trước đến giờ, mỗi chuyện con làm đều rất tốt, bất luận người nào ngồi lên vị trí kia cũngkhôngthể làm tốt hơn con.”

Miệng Trang Thư Tình hơi mở, ý cười ngưngtrênmặt.

Nàngkhôngnghĩ tớisẽnhận được lời khen ngợi như vậy từ ngoại tổ

phụ, bằng tính tình của ngoại tổ phụ, có thểnóimộttiếng tốtđãchứng minh được

nàngthậtsựlàmkhôngsai,

nhưng

vừa

rồi,

ngoại

tổ

phụkhôngchỉnóimộtchữ tốt!

sựtán thành này, khiến nàng nhất thờikhôngnóiđược lời nào.

Giống nhưmộtngườiđanglàm xiếc trong bóng đêm,khôngai biết được ngươiđanglàm gì, lúc này lại đột nhiên cómộtvệt sáng,mộtngười đứng trước vệt sáng đónói: Ngươi rất nỗ lực, ngươi làm rất tốt. Nàng nghĩ, cho dù là ai cũng đều cảm thấy thỏa mãn.

Lão gia tử nhưkhôngnhận thấy được cảm xúc của nàng, làm nhưkhôngcó việc gì, uốngmộtngụm trà sau đó hỏi, “Con số thương vongđãthống kê ra chưa? Có bao nhiêu?”

“Chết hơn hai ngàn, bị thương có hơn hai vạn.”

Con số nàykhôngtính lànhỏ, nhưng lão gia tử lại liên tục gật đầu,trênmặt vui vẻ, “Kinh thanh có hơn ba mươi vạn người, nếukhôngcó mườimộttiếng chuông kia, người chết có thể còn nhiều hơn như vậy, chết hơn mấy vạn cũng là bình thường.đãnhiều ngày rảnh rỗi ta có xem chút sách sử, trong đó có ghi lại mấy trận động đất, gần đây nhất là ở hai mươi https://thuviensach.vn

lăm năm trước, ở Thanh Châu phủ, trong đó có ghi lại số người tử vong là bảy vạn người, trước đó nữa là năm mươi hai năm trước, người chết là mườimộtvạn, bây giờ chỉ có hai ngàn người, so với những con số

kiakhônglà gì cảm sách sửsẽnhớ công của con.”

Nếukhôngcó mườimộttiếng chuông dẫn mọi người ra khỏi phòng, nhân số ở kinh đô nhiều như vậy, chỉ cần phát sinh động đất số người tử

vongsẽvô cùng kinh khủng, hơn ba mươi vạn người, nếu có thể còn lạimộtnữa,thìsố người bị thương cũng chiếm phần lớn.

“Cũng may là Niệm Niệm kiên trì muốn ở bên cạnh con, con cũng có thể nghe hiểu ý nó, bằngkhông, cũngsẽkhôngcó đủ thời gian,nóiđến cùng cũng là vận số của Chu Quốc chưa hết, dân chúng có thể tránhđikiếp nạn lần này.”

Lão gia tử biết Niệm Niệm là tên của ngân sói, nghe vậy cũng cảm thấy may mắnkhôngthôi, “Mườimộttiếng chuông kia, hoàng thượng cónóigìkhông?”

“Hoàng thượngnói, cho dù con có gõ đến tiếng thứ mười hai ngài ấy cũngsẽkhôngtrách con.”

Tuy lànóinhư thế, nhưng nàng cũngđãphạm vào điều kiêng kị, lại đúng lúc hoàng thượngđangsuy yếu, trong lòng của có chút lo sợ diềm xấu.

Tránh đượcthìtốt, Trang Thư Tình nhìn chuyện rấtrõràng.hiệntại nàngđanglà lúc có uy vọng nhất, nhưng dù sao cũngkhôngphải họ Chu, cungkhôngphải con trai hoàng thượng.”

Đừngnóiđến chuyện nàng chưa gả vào Chu gia, cho dùthậtsựthành thân với Chỉ Cố, nàng cũng chỉ là con dâu, con dâu có quyền quản gia, chứ

tuyệtkhôngcó quyền chưởng quản quốc gia đạisự.

Lão gia tử suy nghĩmộthồi, cũng cố nhắc nhởmộtcâu, “Chú ý nhiềumộtchút, tóm lại làkhôngđược làm việc xảy ra lỗ hổng, con bây giờ

https://thuviensach.vn

còn mang họ Trang, chưa phải con dâu nhà họ Chu.”

“Vâng, ngoại tổ phụ,consẽđể ý.”

Lão gia tử khẽ gật đầu, “Bạch công tử còn chưa có tin tức truyền về

sao?”

nóiđến chuyện này, tâm tình Trang Thư Tình liền thấp xuống,

“khôngcó, Tây Vực bên kia vô cùng xa lạ, chàng ấysẽkhôngđưa tin cho người lạ truyền đến chỗ con, con cũngkhôngcầnhắnđưa tin, chỉ

cầnhắnnhanh chóng trở về là được.”

Nhìn về phía giá sách, Trang Thư Tình lẩm bẩmnói: “Consẽđem hết khả năng để có thể làm được tốt nhất, nếuhiệntại lại xảy rasựcố nào, conkhôngchắc có thể tiếp tục ứng phó thêm nữa haykhông.”

Lão gia tửkhônghỏi cái gì, áp lực của nànghiệntại rất lớn, nhìn cơ thể

nàng gầyđinhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng có thể

biết được nàng phải vất vả như thế nào,hắnhỏi nhiều hơn cũngkhôngthể

giúp được nàng cái gì, còn mang chuyện này ra hỏi làm chi, biếtrõlòng nàngkhôngyên cònnóira, đúngthậtlà.

Trang Thư Tình vừa ăn vừa có người gắp cho nàng, sau khi xong bửa trưa, Trang Thư Tình mangmộtcái bụng tròn vo rời khỏi Đổng phủ, tiếp tục hồi cung bán mạng.

Phá hoại là chuyện trong nháy mắt, nhưng trùng kiến lại mất rất nhiều sức lực, cũng may là mùa mưađãqua, thời tiết càng ngày càng nóng, thời gian ban ngày cũng kéo dài, thời gian làm việc cũng tăng lên rất nhiều,mộtđoạn thời gian trôi qua, những chỗ cần trùng tuđãdần được trùng tu xong, kinh thành đại kháiđãkhôi phục rất nhiều.

Trang Thư Tình lúc này mới nhớ tớimộtđám hoàng thân quốc thích bị

nàng ném vào thiên lao. Hoàng thượng biết việc này để nàng xử lý https://thuviensach.vn

cũngkhôngtốt,khôngmuốn để nàng khó xử nên liền gọi thái tử đến, “Muốn làm thể nào bản thân con cứđian bày, việc này, chỉ có con mới có thể quyết định,khôngđược đưa đến tay Thư Tình.”

Chu Tri Tiếu lúc nàyđãsớmkhôngphải lục hoàng tửkhônghiểu chuyện, sau khiđitheo Trang Thư Tình lăn lộnmộtthời gian, liếc mắt cũng biết ý tứ

của phụ hoàng,sựtrân trọng củahắnđối với Trang tỷ tỷ cũngkhônghề ít hơn bất luận người nào, phụ hoàng vừanóixong,hắnlập tức liền gật đầu đáp ứng.

Thái tử vừađi, hoàng đế liền cười, “thậtlà làm khó nàng, trong khoảng thời gian ngắnđãcó thể dạy Tiểu Nhi được thành như vậy, ván cược kia trẫm sợ làsẽthua mất.”

Trong mắt Ôn Đức cũnghiệnlên ý cười, “Trang tiểu thư rất dụng tâm chỉ dạy cho thái tử, nghenóilần động đất này, cho dù làm việc mệt mỏi nhưng nàng vẫn gọi điện hạ và Trang công tử đến trước mắt hỏi bọn họ

ngày hôm nay có thể ngộ ra được điều gì,thậtđúng làđãhao hết tâm tư,hơn nữa Tô thái phó cũngkhôngdạy theo phương thức bình thường, mấy ngày nay,khôngmộtai màkhôngthể nhận ra được thái tử điện hạđangngày càng xuất sắc, đây cũng là phúc khí của Đại Chu ta.”

“Đúng vậy, là phúc khí của Đại Chu.” Hoàng đế cười đến thích ý gồi đầu nằm xuống, nếu Chiêm Nhi có thể mau chóng trở về, như vậy càng là phúc khi, đứanhỏkia, mấy ngày nayđãgầyđirất nhiều.

Bạch Chiêm, ngườiđangđược mọi người nhớ thương, lúc nàyhắnđangđộng thủ đánh người.

Đám người Trần Nguyên ởmộtchỗkhôngxa đứng chờ, trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng lạikhôngthể tiến lên.

“Cảm giác thể nào?” Giọng ngườinóicó chút cỗ quái, nhưng vẫn có thể khiến người nghe hiểu, bộ dạng người kia khác với người Trung https://thuviensach.vn

Nguyên,có hoa văntrêngương mặt, ngũ quan thâm thúy, hơn nữa còn mặc trang phục khác lạ.

Hiển nhiên, đây là người Tây Vực.

Bạch Chiêm nhìn gầymộtchút, nhưng vẻ mặt vẫn như lúc trước, “Còn kémmộtchút, tiếp tụcđi.”

Người đối diện liên tục xua tay, “khôngluyện nữa, hôm nay đến đây thôi, mệt.”

trênthực tế ngày maihắncũngkhôngmuốn đánh nhau với tên này, nhưng tộc trưởng lại nhậnhắnlà tộc nhân lưu lạc bên ngoài, cũng đem nhiệm vụ giúp tên này đột phá giao chohắn, vì vậy, tháng ngày cực khổ

củahắnliền bắt đầu.

Người này lợi hại như thế nàohắnđãchứng mắt nhìn thấy, hẳnđãlà dũng sĩ lợi hại nhất của Mộc Hạ bộ tộc, hơn nữađãđột phá đến tằng thứ sáu, thế nhưnghắnlại đánhkhônglại tên còn chưa đột phá này, như vậy mặt củahắncòn để ở chỗ nào nữa chứ!

Mày Bạch Chiêm nhăn lại, trong lòng có chút bực bội.

hắntìm được bộ tộc Mộc Hạđãmười ngày, đại khái bởi vìhắnhọ Bạch, tên của Bạch gia có được ghi lại trong bộ tộc, hơn nữa biếtrõlý dohắnrồiđi, tộc trưởng dễ dàng liền tiếp nhậnhắn, biện pháp đột phá tầng thứ sáu cũngkhôngdấu giếm.

Lạinóitiếp, kì thực muốn đột phá cũng rất đơn giản,thậm chí có thểnóilà rất đơn giản, chính là dùng sức mạnh để đột phá.

Tuy rằng toàn tộc đều luyện công pháp này, hơn nữa cũng biết phương pháp để đột phá, nhưng trong đám người trẻ tuổi, cũng chỉ cómộtBạch Trạch Nhi làđãđột phá, mà vị tộc nhân lưu lạc bên ngoài này tuy rằng vẫn https://thuviensach.vn

chưa đột phá, nhưng lại có thể đánh ngã Bạch Trạch Nhi, đây cũng làmộttrong những nguyên nhân bộ tộc Mộc Hạ tiếp nhậnhắn.

Cường giả, đến nơi nào cũng có thể nhận đượcsựtôn trọng.

“Bạch huynh đệ, ngày mai ta lại tới tìm ngươi.”

Bạch Chiêm lạikhôngngời, ngày mai phảiđitìm tộc trưởng.

Nam nhân Mộc Hạ bộ tộc gương mặt đều cóhiệnlên hoa văn, tộc trưởng cũngkhôngngoại lệ, chỉ là hoa văntrênmặthắnđường nét rấtrõràng, cho dù tộc trưởngđãgià, nhưng mắtkhônghề đục ngầu.

Vị lão nhân nàykhôngdễ chọc.

“Bạch Chiêm Nhi, có chuyện gìkhông?”

Đám người Trần Nguyên đứng phía sau, gương mặt bọn họđãcó chút vặn vẹo, công tử bọn họ là người uy phong như vậy nhưng lại thêmmộtchữ

Nhi đằng sau tên nghe có vẽ vô cùng mềm mại,bọ họthậtsựkhôngquen.

Nhưng màkhôngcó cách nào, người của bộ tộc đều như vậy.

trênmặt Bạch chiêmkhôngcó vẻ gì biến hóa, thong dong ngồi xuống đối diện tộc trưởng, “Bạch Trạch Nhi quá yếu,khôngthể giúp ta, mong tộc trưởng phái người khác đến giúp ta.”

Mộc Hạ tộc trưởng gọi là Bạch Thực Nhi, đừng nhìn tên củahắnmềm đến vô lực như vậy, thựcsựhắnchỉnh là người mạnh nhất bộ tộc,khôngchỉ

thân thủ, mà đầu óc cũng vô cùng tốt.

hắnchưa từng hỏi đến thân phậnhiệnthời của Bạch Chiêm, cũngkhôngcần hỏi,hắncómộtđôi mắt sắc bén, nhìn ra được vị tộc nhân lưu lạc ở bên ngoài này có bao nhiêu bất phàm.

https://thuviensach.vn

Bạch Trạch Nhi là người trẻ tuổi đáng được chú ý nhất tộc nhưng cũngkhôngthể đánh lại Bạch Chiêm Nhi, cho dù là chống lại bảy trong tám tên thuộc hạ củahắn, trừmộtngười là đại phu ra,hắncũngkhôngthấy được có mấy phần thắng.

Bộ tộc Mộc Hạ là cường giả ở Tây Vực, rất ít có địch thủ, nhưngnóiđến Bạch Trạch Nhi,hắnkỳ thực cũngkhôngyếu, chỉ

làhắnthiếusựma luyện sát khítrênchiến trường,mà Bạch chiêm và vài tên thuộc hạ kia củahắn, người nào cũngkhôngphải lương thiện.

thậtmay là Bạch Chiêm Nhi trở lại lúc này, những người trẻ tuổi, thực lực mạnh mẽ, lúc nàyđãchìm xuống rất nhiều.

Cho dùhắnthựcsựkhôngcó suy nghĩ muốn trấn hưng bộ tộc, nhưng trong lòng tộc trưởng cũng rất biết ơn.

“Tađian bày.” Bạch Thực Nhi nhìnhắn, “Người rất vội vàng muốn trở

về?”

Bạch Chiêm khó có khinóinhiều hơn hai câu, hơn nữa vẻ mặt củahắnvô cùng ôn nhu, đại khái cũng bởi vì quá mức tưởng niệm, “Nhà của tahiệntại thể tửđangphải trông nom, nàngsẽvất vả.”

Bạch Thực Nhi nửathậtnửa giả cười, “Ta thực tò mò thân phận ở

Trung Nguyên của ngươi.”

“Hoàng tử Chu Quốc.” Bạch Chiêm vô cùng thoải mái trả lời,mộtbộ

thân phận này cũngkhôngcó gì quan trọng lắm, lờinóira vô cùng sảng khoái, “khôngphải ngươi vẫn luôn quan sát sao?khôngnhìn ra?”

“Tình huống ở Trang Nguyên ta cũng hiểu đại khái, hoàng tử Chu Quốc, hẳn là họ Chu.”

https://thuviensach.vn

“Ta theo họ mẹ.” Đâyđãlà lời nhiều nhất trong ngày hôm nay củahắn,nóixonghắnliền đứng dậy, “Ngay tối hôm nayđi, càng nhanh càng tốt.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 193: Đột Phá!

Cuối thắng năm đầ háng sáu, đây là khoảng thời gian mà thời tiết dễ

chịu nhất.

Trời đêm trăng thanh gió mát, lấp lánh đầy sao, vô cùng đẹp.

Bạch Chiêmmộtmìnhmộtmình đúngmộtchỗ, tứ phương xung quanh đứng bốn người, trong đó cómộtngười là bộ trưởng bộ tộc Mộc Hạ, Bạch Thực Nhi.

“Muốn đột phá, quan trọng nhất là phải chuẩn bị tinh thần, ngươisẽphải trải qua những chuyện mà ngươi chưa từng nghĩ đến…” Bạch Thự Nhi đột nhiên ngừng lại,mộtchút sau lại nở nụ cười,”Nhưng mà, lo lắng ho ai cũngkhôngcần lo lắng ngươi.”

Bạch Chiêm khẽ gật đầu vớihắn,khônghề có chút khách khí nào, “Bắt đầuđi.”

Bốn người nhìn nhau, sau đó nhanh chóng tản ra, bọn họ vô cùng thưởng thức Bạch Chiêm Nhi, nhưng đối vớimộtvị hậu bối cuồng vọng như

vậy, bọn họ cũng nên chohắnchịu chút giáo huấn.

Bạch Chiêm cho tới bây giờkhôngphải là người bị động để kẻ khác đánh, lúc bốn người kia bắt đầu hành độnghắnđãsớm chuẩn bị, Bạch Chiêm đánh thẳng về phía người lạ mặt nhất trong bốn gương mặt kia, trong bốn người, người này là mạnh nhất.

Nhưng,hắnkhôngngại.

https://thuviensach.vn

hắntin là trong thiên hạ có lẽsẽcó người lợi hại hơnhắn, nhưng nhất địnhsẽkhôngphải đối thủ củahắn.

Trận đánh này sau khi bắt đầu, chớp mắtđãmất hơn nửa buổi tối.

Nhưng Bạch Chiêm vẫn chưa có đột phá.

Lúc này vẻ mặt bốn người da khó nén mệt mỏi, bọn họkhôngcảm thấy kinh ngạc bởi vì Bạch Chiêmkhôngđột phá, khiến bọn họ kinh ngạc làhắncó thể kiên trì được lâu như vậy.

Lúc trước Bạch Trạch Nhi đột phá chỉ cần hai người trong số bọn họ, hơn nữa chỉ cần tốnmộtcanh giờ là da đột phá, đương nhiên, đó là vì sau mấy lần đột phá thất bạihắnmới có thể thành công.

Nhưng lần này là bốn người,khôngchỉ thế, bọn họđãđánh nhau gần ba canh giờ nhưng đối phương vẫn chưa kiệt sức, đây mới chỉ là chưa đột phá, nếu như đột phá… Ai còn có thể là đối thủ củahắn?

Bốn người nhìn nhau, từng người thối lui, Bạch Thực Nhi giương giọngnói: “Bạch Chiêm Nhi,mộtkích cuối cùng, nếukhôngthành, chỉ có thể

để lần sau, nhưng mà ngươi nhất định phải biết rằng, đâyđãlà bốn người chúng ta cùng liên thủ đánh,trênthế gian này, ít có địch thủ.”

Bạch Chiêmkhôngngừng tay gió thổi xiêm y củahắnbay phấp phới, lúc này khí huyết củahắnđangnổi cuồn cuộn, thân thể chống đỡ đến cực hạn, nhưnghắnbiế, sắp đến rồi!

“Đến!”

Trần Nguyên đột nhiên hay đôi săc mặt,mộtphen túm lấy Thanh Dương Tử nhanh chóng chạy ra xa, “Nhanh chong lui ra.”

“Ầm!”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm bị văng ra khỏi chỗ,mộtbúng máu phun ra giữakhôngtrung.

Bốn người Bạch Thực Nhi cũngkhôngtốt hơnhắn, người nào cũng bị

Bạch Chiêm phản kích thương đến nội phủ.

Lauđivết máu dínhtrênkhóe môi, bạch Thự Nhinói, “Nếu cònkhôngđược, sau này đành phải thêm hai người đấu vớihắn.”

Trong lòng mấy người đều cam thấy bọn họ bị nghẹnmộtcục tức, nhịnkhôngđượcnói: “hắnmới bao lớn? Sao lại lợi hại đến như vậy, nếu đến tuổi này của chúng ta… haiz, ta có thể tự mình hiểu lấy, takhôngphải đối thủ củahắn, Bạch Trúc Nhi, ngươithìsao?”

Bạch Trúc Nhi chính là người lạ mặt mà Bạch Chiêm nghĩ, hăn cực ít xuấthiệntrước mắt người khác, bời vìhắncòn phải luyện công,hắnlà lực lượng cốt lõi của bộ tộc khi đối mặt với kẻ thù.

Bạch Trúc Nhi nhìn Bạch chiêmđangbị thuộc hạ vây quanh, “Ta cũngkhôngthể. Tộc trưởng, lưuhắnlại.”

“khônglưu được,hắnlà hoàng tử Chu Quốc.”

“Quốc gia ở trung nguyên cho tới bây giờkhôngthiếu hoàng tử.”

Bạch Thực Nhi bắt đắc dĩ nhìn về phía vị đường đệ cố chấp củahắn,

“hắnkhôngphải đám hoảng tử vô dụng kia,hắnrất mạnh, thuộc hạ

củahắncũng rất mạnh, nga cả vị hôn thê củahắncũng rất lợi hại,mộtnữ nhân lại có thể nắm giữ đại cục khi nam nhân của mình vắng mặt, đừngnóilà bộ

tộc Mộc Hạ, ngay cả nhưng bộ lạc khác, ngươi có từng nghe tới nữ nhân nào có khả năng như vậy sao?”

“Mãn phụ bộ lạc đều là nữ nhân.”

https://thuviensach.vn

“Thế nhưngmộtkhi thế cục cân bằng của các bộ lạc bị đánh vỡ, bộ lạc chịu thiệt đầu tiên chính là các nàng.” Bạch Thực Nhi đối với Mãn Phụ bộ

lạc trước tới nay chưa từng có hảo cảm, nhưnghắnbiết có thể lọt vào trong mắt Bạch Chiêm, hơn nữa còn đượchắngiao phó trọng trách lớn như vậy, nhất địnhsẽkhôngkém.

Bạch Trúc Nhi thu hồi tâm mắt nhìn về phía dường huynh, “Người rất xem trọnghắn?”

“Hăn là hoàng tử Chu Quốc,” Lưu lạimộtcâu như vậy, Bạch Thực Nhiđivề phía Bạch Chiêm.

Ba người còn lại nhìn nhau,đãhiểu được ý trong lời củahắn.

Mộc Hạ bộ lạc rất cường đại, chính bởi vì bọn họ bị giói hạn hoàn cảnh sinh tồn do đó buộc phải mạnh mẽ, nếu bọn họ cường thịnh trở lạisẽcó những thứkhôngthể chiếm được, bởi vì nơi này căn bản làkhôngcó.

Chỗ nàykhôngcó nhưng trung nguyên dồi dào như vậy, sao có thể

thiếu!

thìra là vậy!

Ba người cũng cùngđitheo.

“Cảm giác như thế nào?”

Trần Nguyên thầm lui về saumộtbước đề cao phòng bị, “Công tử vẫn chưa tình lại.”

Bạch Thực Nhi làm người lâu đến sắp thành tinh, sao có thểkhôngnhìn ra mấy người bọn họđangphòng bịhắn, cũngkhôngtiến lên nữa,nóivớihắn:

“Ta trở về trước, các ngươi bảo vệhắncho tốt,trênthao nguyên có sói.”

“Đa tạ tộc trưởng báo cho biết.”

https://thuviensach.vn

Nếukhôngphải biết đám người này trung thành tuyệt đối với Bạch Chiêm,hắnthậtmuốn dụ dỗ bọn họ ở lại đây, Bạch Thực Nhi vô cùng tiếc nuối lắc đầu, chắp tay sau lưng rờiđi.

Sau khi xác định ngườiđãđixa, Trần Nguyên mới thấp giọng họi Thanh Dương Tử, “Như thế nào rồi?”

Ngũ quan của Thanh Dương tử nhăn thànhmộtnhúm, “Mạch tượng có chút cổ quái,khônggiống lúc trước, công tử… có thể làđãđột phá.”

Trần Nguyên nhất thời chấn động, “Thanh Dương Tử, ngươi lưu lại bên người công tử, nhưng người khác tản ra bảo vệ.”

"Vâng."

Thời gian Bạch CHiêm hôn mê vừa đúng hai đêm.

Buổi sáng ngày thứ ba, Bạch Trạch Nhi tiến đến, ômmộtcái giỏ trúc to như hai ngày trước, bên trong toàn là đồ ăn.

“Vẫnkhôngcó động tĩnh gì?”

Trần Nguyên tiến lên tiếp nhânnóicám ơn, “Vẫn như vậy.”

“Đây là cơ thểhắnbắt đầu thích nghi với quá trình đột phá, nhưng mà trước giờ thời gian đột phá cũngkhônglâu lắm, dùngmộttối với nửa ngày là xong, thời gian củahắnlâu như vậy, Bạch huynh đệ sau này nhất địnhsẽvô cùng lợi hại.”

Đó là đương nhiên, công tử nha ta chưa đột pháđãcó thể thoải mái đánh ngã ngươi, sao có thểkhônglợi hại, Trần Nguyên vừa ăn đồ ăn của người ta vừa thầm khinh bỉ người ta trong lòng.

Mãi cho đến ngày thứ năm Bạch Chiêm vẫn chưa thức dậy, chờ đến khi Trần Nguyên gấp đến độ đứng ngồikhôngyên, Bạch Chiêmhắnmới thở

https://thuviensach.vn

dàimộthơi mở mắt ra.

Thanh Dương Tử lập tức chạy đến bắt mạch chohắn, chưa kịp hỏi gì, đám thuộc hạ xung quanhđãthấy Thanh Dương Tử cười thấy răngkhôngthấy mắt, “Công tử, ngài đột phá!”

“Ừ, đột phá.” Bạch Chiêm khó có khi nở nụ cười khi Trang Thư

Tìnhkhôngở bên cạnh, “Mấy ngày?”

“Năm ngày.”

“đichuẩn bị, nên về nhà.”

“Vâng.”

Về nhà, từ nàythậtvô cùng dễ nghe, ngay cả Thanh DƯơng Tử

ngườikhônghề có cái khái niệm này cũng cảm thấy cả người hăng hái.

Bạch Thực Nhi nhìn đám người trước mắt cùng với Bạch Chiêmđangmang theo vô hạn sức sốngkhôngkhỏi cảm khái, nếu có thể lưu lạimộthậu bối như vậy…

Lắc lắc đầu, Bạch Thực Nhi cũng biếthắnlạiđangvọng tưởng.

“đinhanh như vậy? Ngươi mới vừa đột phá thôi, nếukhôngngảithìlưu lạimộtchút rồi hãyđi.”

“khôngcần.” bạch Chiêm nhìn thẳng Bạch Thực Nhi, “Thứ Mộc Hạ bộ

tộc cần tasẽco người đưa tới, mặt khác, tasẽlưu lạimộtngười,hắnphụ trách liên lạc giữa ta và Mộc Hạ bộ tộc.”

Bạch Chiêmkhôngnóirõvì sao cần liên lạc, nhưng Bạch Thực Nhi nghe liền hiểu, đây quả là cái bánh nhân thịt từtrêntrời rơi xuống,hắnđoán chắc với tính tình của Bạch Chiêm Nhi tất nhiênsẽmang đến ưu việt cho bộ lạc, nhưnghắnkhôngnghĩ rằnghắncó thể làm việc triệt để như vậy.

https://thuviensach.vn

Được, tốt lắm.

Bạch Thực Nhi gật đầu, “ta cụngkhôngnhiều lời vô nghĩ, Mộc Hạ bộ

tộc vịnh viễn hoan nghênh ngươi, nếu có chỗ nào cần Mộc Hạ bộ tộc hỗ

trợ, chúng ta nhất định nghĩ bất dung từ.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 194: Lời Đồn Nổi Lên!

Tháng sáu là lúc thời tiết thay đổi tất thường,mộtkhác trước mặt trời vẫn còn gay gắt,mộtkhác sau,mộtcơn mưa lớn đột nhiên đổ xuống, chỉ cần chậmmộtbướcđãướt như chuột lột.

Thời tiếtđangnóilên.

Kinh đô gần đâyđangxây lại rất nhiều tòa nhà, bụi đất trongkhôngkhí rất nhiều,mộttrần mưa trút xuống,khôngkhí liền tươi mát hơn rất nhiều.

Tiếng vó ngực vang lên từ xa.

Tiểu binh mặc quân phụctrênlưng ngựa đều khiếnmộtngười chú ý, người nào cũng biết tiền tuyếnđanggiao chiến, vừa nhìn thấy tiểu binh, trong lòng mọi người khng6 khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là tiền tuyến phát sinh chuyện gì.

Trang Thư Tình đầu tiên thấy người, đưa chohắnmộtấm nước uống nhuận họng, sau khi uống xong tiểu binh lập tức đem chuyện trình tấu lêntrên.

Nhận lấy tấu chương.

Trang Thư Tình đọc xong nhanh như gió, ánh mắt nàng dần dần lạnh lẽo.

Trang Trạch Lương, ngươithậtkhiến Trang gia mắt mặt, Trang Thư

Đình cũng thực có vài phần bản lạnh, thế như khiến nàng tìm được chỗ của https://thuviensach.vn

Trang Trạch Lương.

Cuộc đời nàykhôngthể thoát khỏimộtnhà này, Trang Thư Tình từ đáy lòng cảm thấy chán ghét.

Trang Thư Tình lúc này liền biếtmộtphong thư cho Từ Công Mậu, cho người nhanh chóng ra roi thúc ngựa truyền chohắn, người kia, sớmđãkhôngphải phụ thân của nàng và Thư Hàn.

Quảthậtnàngkhôngngờ, chuyện này lại vẫn chưa kết thúc.

Qua bảy tám ngày sau, kinh đô liền nổi lên lời đồn.

“Trang tiểu thư tư thông với Cúc Quốc? Chuyện này sao có thể? Nàng cấu kết với Cúc quốc có thể được cái gì?hiệntại trừ ngôi vị hoàng đế là nàng chưa ngồi lên rathìquyền hành tất cảkhôngphải đều nằm trong tay nàng hay sao?” Ngườinóichuyện lén lút đè nặng giọng, “Ainóikhôngphải chứ? Nhưng chuyện chính là truyền ra như vậy, phụ thân của nàngđanglàm quan ở Cúc quốc, nghenóihoàng đế Cúc quốc còn phong tước vị chohắn, hưởng hết vinh hoa phú quý.”

“Trang tiểu thư là người thông minh, chắc chắn nàngsẽkhônglàm việc ngốc nghếch như vậy, chỉ cần nàng có hơi chút lỏng tay, Trang giakhôngphảisẽtrở nên phú quý hay sao?Nhưng mà giống như

cũngkhôngnghenóinàng có xếp người Trang gia vào triều đình, Đổng gia cũng chỉ cómộttam lão gia có thể thượng vị. Những người khác đều bị đè nặng xuống, người như vậy khó có được.”

“...” Ngườiđitruyền lời đồn nghẹn muốn phunmộtbúng máu,hắnkhôngphải muốn truyền đạt ý này a!

“nóikhôngchừng cũng là bởi vì có an bày khác nênkhôngcần đến Trang giathìsao? Mặc kệ ngươi tin haykhông. Dù sao ta nghe được chính là chuyện như vậy.”

https://thuviensach.vn

“Ta vẫn làkhôngquá tin tưởng Trang tiểu thưsẽlàm ra chuyện như vậy, tin tức của ngươi từ đâu đến? Lạiđihỏi thămmộtchútđi, thôi, để ta tự

mìnhđi.”

Lời đồn nào chỉ cần có liên quan đến Trang tiểu thưsẽđược truyềnđivới tốc độc cực kì mau, chưa đến nửa ngày, cả thành đều biết.

Trang Thư Tình tất nhiên cũng nhận được tin tức.

Muốnnóilà trong lòngkhôngthoải mái tuyệt đối làkhôngcó khả năng, nhưng trừ bỏ trầm mặc ra, chuyện gì nàng cũngkhôngthể làm.

Nếu như nàng làm nhiều chuyện như vậy, trả giá nhiều như vậy nhưng vẫnkhôngbằngmộtlời đồn vô căn cứ, nàng nghĩ, nhưng mệt mỏi khổ sở mấy ngàu qua, nàngthậtsựlà nhậnkhông.

Quốc gia nàng dùng hết tâm tư để bảo vệ này,khôngđáng để nàng trả

giá nhiều như vậy.

“Trang tỷ tỷ!” Chu Tri Tiếu nhanh chóng chạy vào, hơi thở có chút gấp, phía sau là Thư Hàn, chắc làhắncũng nghe được lời đồn đãi, sắc mặt vô cùng khó xem.

“Trang tỷ tỷ, nhưng lời này takhôngtin, cho dù tất cả mọi ngườitrênđờinóingươi phản quốc ta cũngsẽkhôngtin, đây là quỷ kế của Cúc Quốc!”

Trong lờinóicòn mang theo lo lắng, ấm áp khiến lòng Trang thư Tình cảm thấy thoải mái hơn rât nhiều. “Các người cũng nghe được?thậtlà, việc tốt rakhôngtới cửa, việc xấu truyền ngàn dặm.” Trong mắt trang Thư Tình mang theo ý cười, “Cho nên các đệ cứ vậy bỏ mặc Tô thái phó chạy đến đây?”

https://thuviensach.vn

Chu Tri Tiếu cũng cảm thấyhắnhành động có chút lỗ mãng,trênmặt lộ

ra đỏ ửng.

“Nhưng mà ta rất vui.” Trang Thư Tình cười tủm tỉm nhìnhắn, “Vô cùng, vô cùng vui vẻ, những người khác có tin ta haykhôngcũngkhôngquan trọng, nhưng người thân cận với ta nếukhôngtin, tasẽthương tâm.”

Chu Tri Tiếu nhanh chóng đáp lại nàng, “Tan tin, Trang tỷ tỷ.”

Trang Thư Tình cười nhìn đệ đệ vẫn luôn tầm mặc, “thư

Hàn,khôngcần để ý những ngườikhôngliên quan, Trang Trạch Lươngđãsớmkhôngcòn quan hệ gì với chúng ta.”

“Nhưng màhắnlại khiến tỷ tỷ thêm phiền toái, lại còn khiến tỷ mất mặt,hắnmuốn đưa tỷ vào chỗ chết.” Trang Thư Hàn mím môi,trênmặt thiếu niên vẫn chưa có góc cạnh, nhưng lại lộ ramộtít lãnh khốc, hận ý mất rất lâu mới có thể nguôi ngoai nhưng vừa nghe thấy lời đồn lại bùng lên từ tro tàn, Trang Trạch Lương, saohắncó thể!hắncó biết rằng tỷ tỷ phải vất vả như

thế nào haykhông, có biết rằng để có được nagy2 hôm nay tỷ tỷ phải trả giá như thế nào haykhông!

hắnmuốn đâm chết bọn họ! Muốn mạng của bọn họ!Bọn họ sốngsẽchỉ

mang đến phiến toái cho tỷ tỷ, chỉ có chết, tỷ tỷ mới có thể thoải mái!

Đúng, cứ làm như vậy,hắnmuốn đến đó, muốn tận mắt nhìn bọn họ tắt thở!khôngtận mắt thấy, hận ýkhônglònghắnkhôngthể giải!

Trang Thư Tình đứng dậy tiến đến, ôm lấy thiếu niênđangkhôngngừng phát run, giống như an ủimộtđứanhỏ,nhẹnhàng vỗ về lưnghắn, từngtrênxuống dưới từng chút, từng chútmột.

Đợi đến khi thân thểhắnthả lỏng, thở cũngkhônggấp như trước, Trang Thư Tình mớinói: “Tỷ tỷ biết đệ hậnhắn, tỷ cũng hậnhắnkhôngkém gì đệ, nhưng tỷkhôngthể bởi vì hậnhắnmà khiến bản thânkhôngthoải mái, đệ xem, https://thuviensach.vn

vào lúc trời nóng chỉ cần cómộtcơn gió mát thổi quađãlà chuyện rất hạnh phúc, lúc đói bụng cò thể ăn được đồ ăn mình thích cũngsẽcảm thấy thỏa mãn, nhớ tới những chuyện vưởng bậnsẽchỉ khiến cho bãn thân lo lắng, có tưởng niêm, con người mới cảm thấy ngột, khi kết giao đượcmộtvị bằng hữu hợp tâm ý, khi biết được cómộtngười lặng lẽ trả giá vì mình, khi người khácthậttâmnóilời cảm ơn với mình, khi cảm giác được người khác cần mình, rất nhiều nữa, cũngđãlàmộtsựhạnh phúc.”

“So sánh với thời khắc tốt đẹp này, hận ý có là gì chứ? Dựa vào cái gì mà takhôngthể thường xuyên nhận được những thứ tốt đẹp này, mà lại để

hận ý bao rùm bản thân? Nếuthậtsựhậnhắn,thìphải khiến bản thân sống tốt hơnhắn, cho dù là bất kỳ phương diện nào cũng có thể đè nặnghắnkhôngchỉmột, mà mấy cái đầu, khiếnhắncả đời dùkhôngsống trong nghèo cũng nhưng so ra vẫn kém đệ,hắnchỉ có thể ngưỡng vọng đệ, Thư

Hàn, đây mới là trả thù, hủyđibản thân mình để trả thù người khác, đó là việc làm ngốc nghếch, bởi vì kẻ thùsẽkhôngđau lòng khi đệ hủyđibản thân, người đau lòng là người quan tâm đến đệ, người đau lòng đệ tuyệt đốisẽkhôngkhiến đệ vùi lấp bản thân mình, đệ xuất sắc như vậy, mới mườimộttuổiđãcó thể đỗ ba giải nguyên, đệ là niệm kiêu ngạo của tỷ tỷ, đệ

nhất địnhsẽkhôngđảnh lòng thấy tỷ khổ sở, có phải haykhông?”

Trang Thư Tình dùng sức ôm chắt lấy tỷ tỷ củahắn, bây giờ

nàngđãthấy hơnhắnmộtít, dùng sức đem những giọt nước mắt bốc đồng củahắnchôn trong cổ của tỷ tỷ.

Chu Tri Tiếu hâm mộ nhìn Thư Hànđangôm lấy Trang tỷ tỷ khóc rống,hắndụng tâm nhớ kỹ những lời này trong lòng,hắnmuốn khắc sâu vào tâm trí, để lúc nào cầnhắncó thể lấy ra nghiền ngẫm, coi chúng thành…

những lời khuyên giải của Trang tỷ tỷ dành chohắn.

Tô Văn đứng ở ngoài cửakhôngtiến vào.

https://thuviensach.vn

hắncũngkhônglo lắng thái tử điện hạ,hắnvẫnmộtmực dẫn đường, hơn nữa có ảnh hưởng từ Thư Tình nên lời đồn này căn bảnkhôngnhắc lên sóng gió gì.

hắnlo lắng là tiểu đệ tử này củahắn.

Cũng mà là trước đến giờ Trang Thư Tình vẫn vô cùng để bụng vị đệ

đệ này, luôn luôn dẫn đường chohắn.

Haiz, chỉ là, nếu như nàng khổ sở,khôngbiết ai tới để an ủi nàng.

Lúc nhìn thấyhắnđến, Ôn công công liền thi lễ vớihắn, sau đó rờiđi, hai tay dựngtrênhành lang củahắnbuông thõng xuống, trước kiahắncảm thấy hoàng thượng quá nhân từ,hiệntại lại cảm giác may mắn hoàng thượng nhân từ, tuy ngàikhônghợp làmmộthoàng đế, nhưng làmộttrưởng bối, hoặc lànóilàmmộtthái thượng hoàng lại rất phù hợp.

May mắn, số phận của Chu Quốc chưa tận.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 195: Hiện Thực

Thời tiết như vậy nêntrênngười hoàng đế phải che thêmmộtchiếc chăn mỏng.

hiệntại mỗi ngàyhắnđều xuống giườngđilạimộtchút, như phần lớn thời gian vẫn là ởtrêngiường.

Kéo chăn lêntrên, thanhâmhoàng đế vẫn ôn hòa như trước,

“Trẫmđãlâukhôngquan tâm đến chuyện triều chính, coi như làđãủy quyền triết để, lúc này mọi chuyện đều do Trang Thư Tình xử lý, ngươi đưaẩnvệ

cho nàng dùng.”

“Vâng.”

Thờ dàimộthơi, hoàng đếkhôngkhỏi cảm khái, nhà người khác là nhi tử, nữ nhikhôngnên thân, còn nhà nàng lại là phụ thânkhôngnên thân,thậtkhôngbiết so sánh hai chuyện nàythìchuyện nào mới càng đáng thương hơn.

Khi thànhkhôngyên, Khê Thủy Trấn lúc này cũng mâđibình tĩnh thường ngày.

Từ sau tin Trang Thư Tình giám quốc truyền đến, Trang gia luôn là cái đích để mọi người chú mục, phàn là người có quan hệ, ngay cả huyện lão gia ngày thường bọn họ có đến cửa cầu kiến cũngkhôngthấy nay lại tự

mình đến hàn huyênmộthồi, càngkhôngcần phảinóixung quanh Trang gia dạo này dựng lênkhôngbiết bao nhiêu tòa nhà,hiệntại, muamộttòa nhà ở

Khê Thủy trấn là chuyệnkhônghề dễ.

https://thuviensach.vn

Thời điểm ban đầu, Trang gia cũng có chút đánh đồng theo, những người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn trong tộc sớmđãđánh mất dáng vẽ thư hương, uống rượu nháo chuyện khiến người khác trê cười.

Cũng may Trang gia cómột, hoặc lànóicòn có mấy vị trưởng gia còn suy nghĩ thanh tỉnh, chưa bị tình huốnghiệntại làm cho đầu óc mụ mẫn.

Tộc trường Trang Bình Chi tự thân dùng đến gia pháp, mấy người kiahiệntại đềuđangđóng cửa cấm tục, mỗi ngày chĩ đưa ba cái bánh ngô và hai chén nước vào cho, còn có mấy trang giấy, mỗi ngàu đều phải chép gia pháp, từ sáng sớm đến tối muộn,khôngai dám cầu tình.

Trang Trạch Dân gắt gao nắm chặtmộtphong tư vội vã tiến vào phòng của phụ thân, “Phụ thân, Thư Tình gửi thư đến.”

Trang Bình Chí vội buông chén trà nhận lấy thư, đọc nhanh như gió, sau đó còn nhìn lại hai lần.

“Phụ thân, Thư Tìnhnóicái gì?” Đợimộthồi, Trang Trạch Dânkhôngnén nổi hỏi ra.

Trang Bình Chí đưa thư cho nhi tử, mặt mày giãn ra. “Ta lúc trước còn lo lắng nàngsẽngồikhôngổn vị trí kia, xem ra là ta lo lắng vô ích, nàng nếu như chỉ cómộtchíu tài năng, cũngsẽkhôngđược hoàng thượng trao quyền giám quốc.”

Trang Trạch Dân cẩn thận nhìn thư, sau đó liền hiểu được tại sao phụ

thân lạinóinhư vậy.

Ai cũng muốn quyền, muốn phú quý, muốn gia tộc hương tịnhkhôngsuy,hắntất nhiên cũngkhôngngaoi5 lệ.

Sau khi xác định lời đồn làthật,hắnkhôngphảikhôngcó ý nghĩ kia, huyện lệnh tự mình đến phủ, chuyện nở mặt nở mày như vậy, thái độ còn https://thuviensach.vn

hậnkhôngthể đemmộtnữa quyền lực của Lãnh Sơn huyện giao chohắn.

Sau này chủ phủ Hội Nguyên Phũ cũng phái thân tín đến, cònnóirằng bọn họ chỉ cần gật đầumộtcái, con cháu Trang giakhôngcần phải vất vả

tham gia khoa khảo cũng có thế cómộtcon đường tốt đểđi, còn là công việc có được thực quyền.

hắnđương nhiên động tâm.

Nếukhôngphải có phụ thân kịp thời đánh thứchắn…

Sau nàymộtmựckhôngcó nhận được thông tin chính xác từ Thư Tình, trong lònghắncũngkhôngphảikhôngcó khúc mắc, cảm thấy nàng quá lạnh tình,khôngnghĩ kế vì gia tộc.

Nhưng sau khi lá thư này tới, nàngđãgiải thích rấtrõràng nguyên nhân tại saokhôngdùng Trang gia.

Cũng đứng, nàng có thể lấy thân phận nữ tử, bằng tuổi như vậyđãcó thể nắm quyền chưởng quản quốc gia, tại sao ngay cả chút suy tính ấy cũngkhôngcó.

Nàng có thể cho Trang giamộtkhởi điểm tốt, khiến Trang giakhôngcòn làmộtgia tộckhônghề có tiếng tăng gì, nhưng nàngkhôngthể cho Trang gia thực quyền,khôngthể để người của Trang giakhôngdùng năng lực của bản thân mà muốn trèo lên vị trí cao.khôngcó tài năng gì mà có thể được đến hết thảy, nàng biết, người bất tài đứng càng cao,mộtkhiđãngã xuốngthìcàng thêm thê thảm.

Trang gia nếu muốnđixa, nhất định phảiđiổn. Chỉ cần người cầm lái của Trang gia vững vàng ổn định, lại có nàng nâng đỡ, Trang gia khôngphải lo sau nàykhôngthể nổi danh.

https://thuviensach.vn

Ưu thế vững nhất Trang giađangchiếm đó là Trang Thư Tìnhhiệntại còn trẻ như vậy, sau này còn có thể tương trợ Trang gia rất lâu.

Nàng họ Trang, tuy rằng thân cận với nhà ngoại, nhưng họ của nàngkhôngcó chữ Đổng. Đổng gia cũng chỉ cómộtngười ở trong triều. Về

phương diện này, nàngđãsuy nghĩ vô cùng cẩn thận, làm việc thận trọng giống nhưmộtlão nhânđãsuy nghĩ ngàn lần vạn lần những chuyện như thế

này.

Cảm giác kiêu ngạo tràn đầy lồng ngựckhôngthể che dấu được,trênmặt Trang Trạch Dân đều vui vẻ phấn chấn, “Phụ thân, conđihồiâmcho Thư

Tình,nóicho nàng rằng những chuyện nàng lo lắng tuyệt đốisẽkhôngphát sinh.”

Trang Bình Chỉ suy nghĩ, lắc đầu, “Thư để ta viết, conđidọn dẹpmộtchútđi, dẫn theo thêđiđến Hội Nguyên Phủ nhìn xem Mẫn nha đầu nơi đó có xảy ra chuyện gì haykhông,mộtLãnh Sơn huyện nhonhỏhiệnnay cũngkhôngđược yên tĩnh, ta lo lắng chỗ của nàngsẽxảy ra chuyện gì.”

"Phụ thân lànói..."

Mấy ngày nay thân thể lão nhân cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như là cảm giác được có chuyện gìkhônghay, nhưnghiệnnay thư đến khiến tâm trạng vui vẻ, chỉ ho vài tiếng, cũngkhôngcó gìkhôngổn, “Tình nha đầu là nữ nhi, đây là tử huyệt của nàng, người Trung Nguyên từ xưa đến nay đều cómộttật xấu, có chuyện gì trước tiên đều nghĩ rằng kết thân mới là lời đám bảo chắc chắn nhất, quốc thái dân an, ngườisẽkhôngan phận, coi như

là phòng ngừa chút rắc rối có thể xảy rađi, đề phòngmộtchút cũngkhôngsai.”

Trang Trạch Dân rùng mình, cúi đầu xác nhận, buông lá thư xuống, cúi đầuđira ngoài.

Nhi tửđirồi, Trang Bình Chí lại nhìn thư hêm mấy lần.

https://thuviensach.vn

nóirằngkhôngkiêu ngạo là giả, Chu Quốc có bao nhiêu người, cố tình lại xuấthiệnquý nhân trong nhàhắn.

Nhưnghắnkhôngvui mừng phát điên như nhà khác, chuyện gì chỉ cần dính dáng đến hoàng quyền, cho tới bây giờ đều là mầm tai vạ.

hắnvẫn luôn biết, đôi tỷ đệ kia chắc chắnsẽcó tiền đồ, chỉ làhắnvẫn cho rằng về sau hẳn làsẽnổi danh, hoặc lànói, người có cơ hội làm quan vinh danh gia phả là Thư Hàn,khôngnghĩ tới, Thư Hàn còn chưa lớn lên, Tình nha đầuđãcó thểđitới trình độ này.

hắnkhôngbiết nàngđibước này như thế nào, cũngkhôngbiết nàngđãtrải qua những gì, thừa nhận bao nhiêu, trả giá bao nhiêu, nhưnghắnbiết,khôngcó chuyện tự nhiên có cái bánh nhân thịt từtrêntrời rơi xuống, Trang giakhôngthể giúp nàng chuyện gì, chỉ có thể tận hết khả

năngkhônggây thêm phiền toái cho nàng.

Giống như Đổng gia vậy.

Trang Bình Chí lấy ramộtcái tráp hình chữ nhật, bên trong nằm lẳng lặngmộtphong thơ.

Đây là lá thư Đổng lão gia phái người thúc ngựa đưa tới sớm nhất, từng chuyện từng chuyện đềunóirõràng, những từng câu từng chữ đều biểu đạtmộtý:khôngđược túm chân sau của Thư Tình,khôngđược gây thêm phiền toái cho nàng.

Đối với chuyện này, thái độ của hai nhà đều giống nhau.

hắnchỉ làkhôngthểkhônglo lắng, Tình nha đầu nàngđangđứng cheo leotrênvách núi,khôngbiết nàng có thể đứng vụng được haykhông.

Vào thời điểm đó,hắnkhôngbiết là người muốn đẩy nàng xuống nhiều hơn nay muốn giúp đỡ nàng nhiều hơn, cũngkhôngbiết,số phận Trang gia https://thuviensach.vn

rồisẽnhư thế nào.

Trang Thư Tình và Trang gia, trước đến này đều đứng chungmộtthuyền, chỉ cầnkhôngcần thận, xương cốtsẽbị đánh nát bấy, cả

gân cũngkhôngcòn.

Lúc này, lời đồn đãi mới còn chưa truyền đến nơi này, lão nhân cònkhôngbiết, ngườihắnđangsuy nghĩ, kẻ kéo chân sau của Thư Tình, đánh gãy xương sống của gia tộc, cũng chính là người Trang gia.

Lời đồn càng truyền càngthật.

Cho dù là triều đại nào, dân chúng đều rat dễ dàng kích động nhất, cho dù phần lớn người đều tin tưởng Trang tiểu thư, nhưng lời đồn càng truyền càng nhiều, phần tín nhiệm này cũng dần giảmđi.

Chân chính khiến lời đồn này trở thànhthật, chính là tin tức truyền từ

tiền tuyến đến.

Tướng lĩnh xuất trinh, bao gồm cả chiến doằn được cửđitham gia trận chiến, cho dùkhôngxuất thân từ gia tộc có tiếng tâm, như bọn họ đều có con đường truyền tin của bọn họ, sau khi nhận được xác thực, phụ thân của Trang Thư Tình, Trang Trạch Lương quảthậtđãtrở thànhmộttrong số những gia tộc có tiếng của địch quốc, kinh thành đều yên lặng xuống.

Bầukhôngkhíkhôngcòn nóng như trước, người nhắc tới Trang tiểu thư

cũngkhôngcàn thành kính như trước.

Con người, chính là như vậy

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 196: Nhận Được Thật Tâm

Kỳ quái là, nhân gianđãđồn đến như thế, như trong triều lạikhôngcó nửa điểm gợn sóng.

Sau khi nghịsựxong, Lâm Triđiở cuối cùng.

Trang Thư Tình ngẩng đầu, “Lâm đại nhân còn có việc?”

Lâm Tri nhìn về phía Trang Thư Tình, nàng vẫn trầm tĩnh thong dong như trước, trong lònghắnkhôngkhỏi bội phụckhôngthôi, nếu muốnnóinàng phản quốc, đừngnóilàhắn, cho dù là vị đại thần trong triềukhôngưa nàng nhất cũngsẽkhôngtin.

Nếu người muốn phản quốc cũng có thể làm việc liều mạng như vậy, phí tâm tư như vậy,hắncũng mong có thêm nhiều người nữa giống như vậy xuấthiện.

“Trang tiểu thư xin bảo trọng thân thể, lão thần và mọi người đều tin ngài, Chu Quốckhôngthể thiếu Trang tiểu thư, cho dùmộtsố

ngườikhôngđáng giá ngài mang đến che trở cho bọn họ, nhưng mong Trang tiểu thư tin tưởng, cómộtsi16 người dù họ trầm mặc nhưng cũngkhôngphải họthậtsựtin tưởng ngài phản quốc, có thể là bọn họ đều… đau lòng cho ngài, ngàikhôngthể lựa chọn phụ mẫu cho mình,khôngphải tội của ngài, nhưng ngài cũng chỉ có thể thừa nhận, hơn nữa cũng vô lực biện giãi, bọn họ chỉ làkhôngmuốn khiến cho bầukhôngkhí trở nên càng thêm trầm trọng, khiến ngài càng thêm khó chịu.”

Là như vậy sao? Trong mắt Trang Thư Tình lộ vẻ mê hoặc.

https://thuviensach.vn

Nàng càng ngày càng ít lộ diện ra bên ngoài, lời đồn cũng càng truyền càngthật, sau này nàng cũng tận lực bớt chút thời gian ở lại trong cung, kí hiệutrênxe ngựa cũng thay đổi, tránh cho có người vây xem nàng.

Nàng cho rằng, bọn họ trầm mặc chính là tin tưởng lời đồn.

Nhưng lúc này có ngườinóicho nàngkhôngphải như thế, nàng… có thể

tin sao?

Trang Thư Tình khó có khi lộ ra cảm xúckhôngbình tĩnh trước mặt người khác, lúc này Lâm Trihắncũng mới giật mình nhận ra,cônương này, nàng cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi, nhữngcônương khác, vào tuổi này họđanglàm gì? Hẳn làđãsớm định ra chung thân, chuẩn bị lập gia đình, hoặc làđãgả ra ngoài rồi.

Mà nàngthìsao?

Nàng còn có rất nhiều tấu chương chưa kịp phê, trong mắt Lâm Tri có chút xót xa, sau đó lại đột nhiên sinh ra hận ý mãnh liệt với Trang Trang Lương, hận ý xảy ra bất ngờ đến nỗihắncó chútkhôngkịp phòng ngự.

Làm người sao có thể đẩy nữ nhi của mình vào hố lửa, uổnghắnlàm cha!

Lâm Tri khom người xuốngthậtsâu, “Mong Trang tiểu thư bảo trọng.”

Tình huống của Trang Thư Tìnhhiệnnay tuyệt đốikhôngthểnóilà tốt, thậm chí nàng cònđangsinh ra ý nghĩ muốn bỏ chạy lấy người.

Lòng nhiệt tình của mình lại bị người ta hắt chomộtgáo nước lạnh, đây chính là cảm giác của nàng mấy ngày nay.

Mà lúc này, bới vì mấy câunóicủa Lâm Tri, nàng cảm thấy giống như

nguyên khíđangchậm rãi khôi phục.

https://thuviensach.vn

“Đa tạ Lâm đại nhân.”

Lâm Triđira ngoài chưa được mấy bước, liền nhìn thấy mấy vị đại nhân xuấthiệntrước mắthắn. Lúc bọn họ thấyhắnnán lại, nhất thời mọi người cũng ào ào dừng bước chờhắn.

Trương Hải là người đầu tiên đè nặngâmthanh mở miệng, “Như thế

nào?”

Lâm Tri liếc mắt nhìnhắnhỏi lại, “Cái gì mà như thế nào?”

Trương Hải cắn răng, “khôngphải ngàiđihỏi nàng hay sao? Trang tiểu thư tính ứng phó với tình huống trước mắt như thế nào?”

“Trương đại nhân vì sao phải hỏi lời này? Họ thích đồnthìhọ đồn, mìnhkhôngtinthìkhôngtin, chuyện có thể thế nào được? Hay lànói, ngài tin chuyện này? Tính mang theonóiquan của ngài về quê sao?”

“Ngươi coi ta là đồ ngốc sao!?” Trương Hải tức giận đến vểnh râu trừng mắt nhìnhắn, cho dù phụ thân của Trang Thư tìnhthậtsựphản quốc, nhưng việc này cũngkhôngảnh hưởng đến nàng, muốnnóinàng phản quốc, trừ những người có dụng tâm kín đáo ra, ai tin?”

Lạinói, Trang Thư Tình và Trang Trạch Lương sớmđãcắt đứt quan hệ, ở kinh đô phàm là người có chút quan hệthìai mà chẳng biết? Nếunóilà thân thích, đặt ở người khácthìđó là tội chu di, nhưng Trang Thư Tìnhkhôngphải những người khác.

Nàngkhôngchỉ là vị hôn thê mà Bạch công tử đích thân đứng ra nhận định. Nàng còn có được toàn bộsựtín nhiệm của hoàng thượng, từ cưa đến nay, chưa từngmộtai có thể lấy thân phậnmộtnữ tử chấp quyền giám quốc, thái tử cũng do nàng tự thân chỉ bảo. Từ lúc phát sinh lời đồn đến nay, thái độ của hoàng thượng cũngkhônghề cómộtchút biến hóa nào, chỉ bằng như

vậyđãđủnóilên, nàngkhôngphải người thường.

https://thuviensach.vn

Cũng chỉ có đám tuồng ngoài kia, nghĩ rằng chỉ cần nhảy lên nhảy xuống là bọn họ có thể thành công.

Lâm Tri chắp hai tayđivề phía trước, chậm rìnói: “khôngtinthìcứ làm tốt công việc của mỗi người là được, cần gì phải để ý chuyện này.”

Trang Hải lạikhôngphản bác được.

Những người khác thấy thế đều ào ào trách ra nhường đường chohắn,âmthầm cảm thấy may mắn lúc này bản thânkhôngxúc động mở

miệng trước.

Miệng của Lâm đại nhân trước giờ luôn bôi toàn độc.

Sao hôm nay Trương đại nhân lại quên mất chuyện này rồi? Chậc!

Hai hàm răng của Trương Hải nghiến lại với nhai,âmthầm nhớ lấy lần này, sớm muộn gìhắncũng phải khiến tên độc mồm này ngậm miệng.

Nhưng mà xem bộ dáng này của Lâm Tri, Trang tiểu thưhắnlàkhôngsao rồi.

Nếu trong nhà củahắncómộtnữ nhi như vậy, bắthắnđổi mười đứa con traihắncũng chịu, ngoài ra còn phảiđithắp thêm ba nén nhang cho tổ tiên.

Làm sao dám nỡ bức nàng vào chỗ chết.

"Trang tỷ tỷ."

Vừa lúc Trang Thư Tình phê xong bản tấu chương cuối cùng, buông bút xuống xoa xoa cổ tay rồinói: “Hôm nay có vẻ sớm hơn mọi ngày.”

“Vâng. Thái phó lưu Thư Hàn lạinóirằng muốn khảohắnmộtchút, vì vậy đệ liền đến đây trước.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình bật cười, Tô tiên sinh đúng làkhôngchịu lãng phí thời gian, cũngkhôngsợ có người làm khóhắn.

Nhìn Chu Tri Tiếu bắt đầu tự giác lật xem tấu chương, trong lòng Trang Thư Tình đột nhiên dâng lên xúc động,khôngnghĩ nhiều mà lập tức thốt ra: “Thái tử, ngày mai đệ lên triều nghịsựđi.”

Chu Tri Tiếu hết hồn, tấu chương trong tay đều rơi xuống đất, “Trang tỷ tỷ, đệ vẫn chưa được…”

“Có được haykhông, phải thử mới biết được, tỷsẽởmộtbên nhìn, nếu có chỗ nàokhôngổn, tỷsẽgiúp đệ.”

"Trang tỷ tỷ..."

“Lúc trước khi nghĩ phải đứng trước mặt triều thần trong lòng tỷ cũng cảm thấy hoang mang, trước đó tỷ chưa từng tiếp xúc với quốc gia địasự, lúc đó tỷ có lý do để từ chối, nhưng takhônglàm như vậy, chăng phải bây giờ Trang tỷ tỷ vẫn làm được đó sao, hơn nữa còn được mọi người tán thành, nếu lúc trước tỷkhôngđibước này, tỷ cũngsẽcảm thấy rằng bản thân mìnhkhôngthể làm được, nhưngsựthậtđãchứng minh lực chọn của tỷ là đúng, còn đệthìsao? Có dám tiến lênmộtbước này haykhông?”

Im Ch ri iê đập rất nhanh,hắncảm thấy bãn thânkhônglàm được,hắnbiếtrõhắnkhôngchỉ kémmộtchút, mà là rất nhiều, nhưnghắnbiết bản thânkhôngthể cự tuyệt.

Trang tỷ tỷ rất mệt mỏi, loại mệt mỏi nàykhôngchỉ hôm nay nàng bận rộn nên mệt mỏi, mà là do tháng ngày tích lũy, trong lúc vô tìnhsẽlộ ra vẻ

mỏi mệt.

hắnkhôngbiết có bao nhiêu ngườiđãnhìn ra, nhưnghắnbiết, chỉ

cầnhắncó thể giúp nàngmộttay, có thể khiến nàngkhôngquá mệt mỏi, bức bản thân phải bước ra ngoài đối mặtthìcó làm sao!

https://thuviensach.vn

Chu Tri Tiếu đứng dậy tiến đến gần nàng, trang Thư Tình lúc này mới pháthiện, vị thiếu niên này, trong khoảng hời gian gần đâyhắnđãcao hơn tất nhiều,đãcao hơn nàng gần nửa cái đầu.

Ánh mắt nàng chuyện đến tay phải củahắn,trênngón tay cái cómộtvết sẹo mới, thịt non màu hồng nhạt mới kéo ra, người biết chuyện đều hiểu đượchắnđãxảy ra những gì, nhưng lúc này tay củahắnkhôngcần phải giấuđi, bàn tayhắnbằng phẳng bình thường, khiến những người có thành kiến vềhắnđều phải câm miệng.

Đây chính là tiến bộ dễ dàng thấy được từhắnnhất.

Địch nhân lớn nhất, trước đến giờ đều là bản thân.

“Trang tỷ tỷ, đệ có thể làm được.”

“Tỷ tỷ biết, đệ nhất địnhsẽđồng ý.” Trang Thư Tình cười, khi nàng mở

miệng hỏihắncâu kia, nàngđãbiết nhất địnhhắnsẽtrả lời như vậy, đó làmộttrong những nguyên nhân cho thấy bản thânhắntự tin vào chính mình, lúcnhỏcuộc sống củahắntrôi quakhôngtốt, cho nên khi nàng đối tốt vớihắnnhư vậy,hắnliền hồi báo nàng rất nhiều.

Khiđãcó quyết định, Trang Thư Tình lập tứcđitới chỗ của haon2g thượng.

khôngnghĩ tới lúc này người lạikhônggặp.

Ôn Đức khom ngườinói: “Hoàng thượngnóirằng, tất cả mọi chuyện Trang tiểu thư cứ ra quyết định là được.”

Trang Thư Tình có chút ngoài ý muốn, hoàng thượng lạikhônggặp nàng? Bởi vì lời đồn ảnh hưởng nênkhôngmuốn gặp nàng?

https://thuviensach.vn

Nhưng nhìnkhônggiống như vậy nha, nếuthậtbị ảnh hưởng,khôngphải trước tiên là thu hồi quyền lực sao?

Ôn Đức như là biết được suy nghĩ trong lòng nàng, cườinói: “Hoàng thượngnói, công tửkhôngdễ chọc.”

“...” Cho nên ý của hoàng thượng là sợ khi Chỉ Cố trở vềsẽtìmhắngây chuyện?

Mặc kệ như thế nào cũngkhôngsao, chỉ cần kết quả như nàng muốn là được.

Ngày kế, Trang Thư Tình mang theo Chu Tri Tiếu cùng lâm triều.

NàngđãsớmnóiGiang Hải đặt thêmmộtcái ghế dựa bên cạnh.

Trước cái nhìn chòng chọc của triều thần, Chu Tri Tiếu tự động đem ghế dựa chuyển ra saumộtchút, biểu đạt thái độrõràng,hắnkhôngcùng ngồi vị trí ngang bằng với Trang Thư Tình.

Trang Thư Tình cảm thấy ấm áp trong lòng, honhẹmộttiếngnói: “Từ

hôm nay, thái tửsẽlàm chủ các buổi thượng triều, có việc gìthìlập tức tấuđi.”

mộtđám đại thần hai mặt nhìn nhau, ý của Trang tiểu thư là gì… muốn trao quyền?

Đây là ý của nàng hay là ý của hoàng thượng?

Đổng Minh Dương nghĩ rằng hoàng thượng bởi vì lời đồn lần này mà có cái nhìnkhôngtốt đối với nàng,hắngấp đến độ hậnkhôngthể bỏ lại hết thảy mọi việc, phóng ngựa qua Chu Quốc làm thịt tên họ Trang chết tiệt kia,nhưng vừa nhấc đầu,hắnliền chống lại tầm mắt nhàn nhạt của Trang Thư Tình, nàng hơi lắc đầu.

https://thuviensach.vn

Lònghắnliền cảm thấy an tâmmộtchút.

“Chư vị hôm naykhôngcó chuyện gì để nghịsựsao?” Ánh mắt Trang Thư Tình đảo qua, trong lòng cũng có chút an ủi, cũng may,khôngcó người nào mong nàng rớt xuống đài, “Thái tử sớm hay muộn cũng phải ham gia việc triều chính,hiệntại ta còn có thể để cho thái tử từ từ thích ứng, tìm ra những thiếu sót của thái tử, dù sao cũng tốt hơn đột nhiên ném tất cả cho thái tử, các ngươi nên biết, Bạch công tử tuyệt đối chính là người như vậy.”

Bằng cái tínhkhôngkiêng nể gì của Bạch công tử, sau khihắnbiết còn có người có thể thay vị trí này chohắn,hắntuyệt đốisẽném hết lại mọi chuyện cho người kia, nghĩ như vậy, bọn họ cũng có chút hiểu được vì sao Trang tiểu thư phải phòng ngừa chu đáo.

Nhưng mà…

Rất nhiều người đều bị Trang Thư Tình nhắc đến chuyện này mà lập tức nghĩ tới, cho dù là chuyện động đất lúc trước lớn như vậy, hay là lời đồnhiệntạiđangnổi lên bốn phía, Trang tiểu thưđangđứng ở cục diện bất lợi như vậy nhưng bạch công tử lại vẫn chưa xuấthiện, hay là… Bạch công tửđãsớm rời khỏi kinh đô?

Nhưng tại saohắnlại phải rờiđi>!

Từ lời đồn cũng có thể nhận ra được Bạch công tử có bao nhiêu ái mộ

thương tiếc Trang tiểu thư, nhưng sao lại giao trọng trách nặng như vậy cho nàng, màhắnlại mất tíchkhôngthấy bóng người?

Là Bạch công tử vì cứu hoàng thượng mà xảy ra chuyện gì hay có có biến có gì khác?

Ý niệm trong lòngkhôngngừng xoay vòng, nhưng cũngkhôngcó người nào dám quét thể diện của thái tử, tất cả đều làm như bình thường bắt đầu nghịsự.

https://thuviensach.vn

Gần đâykhôngcó chuyện gì lớn xảy ra, Trang Thư Tình nguyên buổi chiều vẫnkhôngnóicâu nào.

Cho dù có lúc thái tử đột nhiênkhôngbiết phải trả lời làm sao nhìn về

phía nàng, nàng cũng luôn trầm mặc.

mộthồi cứ như vậy, Chu Tri Tiếuđãsớm ướt hết cả lưng.

Nhưng tinh thần lại rất phấn khởi.

Cho đến khikhôngcòn chuyện để bàn, trang Thư tình mớinói, “Cứ làm theo lời thái tử.”

Lâm Tri chau mày, thái tử xử xự dù sao cũng vẫn còn non nớt, nếu như từ Trang toeu36 thư ra qyuet61 đình, chuyệnsẽkhôngan bày như vậy.

"Thái tử."

Chu Tri Tiếu đứng dậy, "Vâng."

“Vừa nãy mọi chuyện đều làm theo lời đệ, kết quả như thế nào cũngkhôngquan trọng, cho dù là tệ nhất cũngsẽkhôngthể hỏng được đến cốt lõi, nhưng đệ cứ về suy nghĩ lại quá trình, sau đó đếnnóicho tỷ biết, chỉ

định của đệ có phải thích hợp nhất haykhông, nếu có thể ra quyết địnhmộtlần nữa, đệsẽlàm như thế nào, chắc chắn thái phóđãsớmnóicho đệ

biết,mộtlờinóicủa đệsẽcó ảnh hưởng lớn như thế nào, tỷsẽtận mắt cho đệ

thấy hậu quả, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc,mộtkhiđãxuất khẩuthìkhôngthể đổi lại được, cómộtsố việc cho dù sai lầmthìcũngkhôngảnh

hưởng

đến

đại

cục,

nhưng

cómộtsố

chuyện,mộtkhiđãsaithìkhôngbao giờ có thể sửa lại được.”

"Vâng."

https://thuviensach.vn

Lâm Tri suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi nghịsự, cho dù làm theo quyết định của thái tử cũngkhôngảnh hưởng đến quốc gia đạisự,hắncũng liền nuốt vào lời phản đối của mình.

Nhưng mà vị Trang tiên sinh này, đúng là kiểu người làm việckhôngchịu bám vào khuôn mẫu.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 197: Trở Về

Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên làkhôngcó người dám gạt hoàng thượng.

Tiếng Ôn Đứcnhẹnhàngnóixong từng tiếng sau đó liền cúi đầu chờ

hoàng đếnóichuyện.

Bởi vìhiệntại hoàng đế đứng ngoài cục diện nênhắncó thể nhìn đượcrõràng hơn trước rất nhiều, chỉ hơi cân nhắcmộtchút rồinói, “Lúc này mọi chuyện đều trở nênkhôngtốt, cứ thuận theo tự nhiênđi.”

“Vâng.”

Mặc kệ là trong triều hay dân gian, tin tức thái tử thượng triềuđãsớm truyền ra, bầukhôngkhí trầm mặcđãkhôngthể duy trì lâu hơn nữa.

Có người đoán Trang Thư Tìnhđãmấtđithánh tâm, cũng có người đoán thái tử muốn đoạt quyền, cũng có nhiều người lúc nàyđangcómộtsuy đoán khác: Bạch công tử lúc này sợ làkhôngở kinh đô.

Làmộtnam tử bình thường,khôngai có thể chắp tay đem quyền lợi giao chomộtnữ nhân, nhưng cómộtnam nhânkhôngsuy nghĩ theo hướng bình thường như Bạch công tử, nhường quyềnkhôngđáng là gì, nữ nhân của mình bị khi dễ đến như vậy mà vẫnkhônglộ diện mới là chuyệnkhôngbình thường.

Càng ngày, càng nhiều người càng nghĩ theo hướng này,mộtvấn đề

khác lập tức liền nổi lên mặt nước.

https://thuviensach.vn

Nếu như Bạch công tửđãkhôngở,nóicách khác trong khoảng thời gian này mỗimộtmệnh lệnh phát ra từ miệng nàng đều la do nàng tính toán?!

Chứkhôngphải giống như bọn họ suy nghĩ, là do Bạch công tử làm quân sư

ở sau lưng?

nóinhư vậy, chẳng phải Chu Quốc mấy tháng qua, tất cả đều dựa vàomộtnữ nhân để chống vững?

Người lúc trướcnóiTrang Thư Tình phản quốc ở đâu rồi? Đánh chếthắn, ai cũng có lý do phản quốc, nhưng lý do để Trang tiểu thư phản quốc là cái gì? Quốc gia nào có thể cho nàng tất cả những gì Chu Quốc cho? Giám quốc? Chỉ kém nỗikhôngmặc hoàng bào ngồi lên ngôi vị hoàng đế thôi!

Dân chúng đều phát điên rồi!

Trang Thư Tình cũng muốn giấu giếm chuyện Chỉ Cốkhôngở kinh đô.

Nhưngtrênthực tế có thể giấu đến bây giờ cũngđãngoài dự đoán của nàng.

Nếu như lúc Chỉ Cố mớiđiđãthông báo,thìnàng khẳng địnhsẽrất phiến toái, nàng có thể thuận lợi tiếp quản mọi chuyện màkhôngbị người khác đến kiếm chuyện, phần lớn đều dựa vào nàng có Chỉ Cố chống lưng, bởi vì tất cả bọn họ đều e ngại Bạch công tử.

Nhưng màđãmấy tháng qua,điđược đến bước này, Chu Quốc cũngđãổn định lại, nàng thựckhôngsợsẽcó người dám thừa dịp Chỉ

Cốkhôngở mà muốn kiếm chuyện làm loạn.

Sau khi biết Chỉ Cốkhôngở đây, chuyện nàng có dễ dàng đễ bọn họ

khi dễ haykhông, qua mấy tháng sau khi nàng giám quốc, trong lòng mọi người đều rấtrõràng.

https://thuviensach.vn

Huống chi Bạch công tửkhôngcó, nhưng nhân thủ của Bạch công tử

vẫn còn.

Ít nhất chuyện nàyđãnóirõrằng, Bạch công tửkhôngphảiđãchán ghét Trang Thư Tình, mặc dùhắnkhôngở, nhưng lực lượng bão vệkhônghề thiếu dù chỉmộtchút.

Đương nhiên,khôngngười nào dám khihắnđãchán ghét ngươi còn mang quyền lợi tối thượng dâng lên cho ngươi.

Vậythìchỉ cómộtkhả năng, đó là Bạch công tử có chuyện bắt buộc phải rờiđi, chờhắnxong việc trở về, thiên hạ này vẫn là củahắn.

đãbàn đến bànđinhưng vẫn là kết quả như vậy, ai còn dám náo loạn?

Nếu bọn họ dám thừa dịp Bạch công tửkhôngởđitìm phiền toán cho Trang tiểu thư. Bọn họ cũngkhôngdám tưởng tượng rằng sau khi Bạch công tử trở vềsẽthu thập bọn họ như thế nào, huống chi, bọn họkhôngthể hạ thủ

với Trang tiểu thư.

“Tiểu thư, có cầnđikhống chế lời đồn haykhông?”

Trang Thư Tình lắc đầu, đứng dậy nhìn bọn họ, “khôngcần, chuyện này cũngkhôngnhấc lên nổi bao nhiêu sóng gió, nhưng ngườithìvẫn cần phải coi chừng.”

“Vâng.” Hướng Tả đáp ứng, nhìn qua Tam Tử,sau đó hai người cùngđi.

Chỉ làmộtchiếc xe ngựa bình thường, nhân thủ phần lớn cũng từ sáng chuyển vào tối, chỉ dư lại Tam Tử và Hướng Tả hai người đứng ở hai bên, đoàn người ở nơi quyền quý như kinh đô có vẻkhônghợp mắt.

https://thuviensach.vn

Khác hẳn với vẻ trầm mặc những ngày trước,hiệntại kinh đô giống như được cởi trói, bỗng chốc liền trở nên vô cùng náo nhiệt.

“Tađãnóilà Trang tiểu thưsẽkhôngphản quốc rồi mà, mấy người lúc trước cá cược với ta đâu,đãdám chơithìphải dám chịu.”

“Phi, ai cược với người,khôngphải chúng ta đều cược Trang tiểu thưkhôngcó khả năngsẽphản quốc hay sao?”

“Ngươi vẫn đừngnóinữa, ta nghenóilúc trước còn có người đóng giả

dân chúng đến tửu lâu cá cược có phải Trang tiểu thư phản quốc haykhông, còn cượcmộtăn năm. Kết quả cuối cùng, mọi người đều gật đầu Trang tiểu thưkhôngphản quốc, người kia thấy vậy lập tức liền chạy mất, nghenóihiệntại vẫn có ngườiđangtìmhắnđòi tiền cược.”

“Đúng là xúi uẩy, đừngnóinữa, lão tử némmộtlượng bạc vào, người còn chưa tìm được, tiền vốn đều ném vào nước.”

“Ngươi mới chỉ cómộtlượng, biểu huynh ta cược hẳn mười hai lượng, vẫn cònđangtìm người kia.”

“...” Trang Thư Tình dựa vào vách xe ngựa nghe bọn họnóichuyện,trênmặthiệnlên ý cười từ lúc nào nàng cũngkhôngbiết. Nhấc rèm cửa lên nhìn ramộtgóc ở bên ngoài,khôngbiết có phải nàng cảm, giác sai haykhông, mà bất giác lại thấy xe ngựađichậm hơn mọi hôm.

“Tam Tử, cho ngườiđitìm người kia.”

“Vâng, tiểu thư yên tâm.” Tam Tử nhìn về phía Hướng Tả, hai người đều nở nụ cười, đâykhôngphải là bọn họ tận lực an bày để Trang tiểu thư

nghe thấy, chỉ là vừa đúng lúcđiqua, nhưng lại có thể khiến nàng nghe được dân tâmđanghướng về nàng, mấy ngày hôm trước tuy rằng nàngkhôngnói, nhưng nàng vẫn cho rằng nàngkhôngđược tín nhiệm, quảthậtlàđãvô cùng thương tâm.

https://thuviensach.vn

Mùa hè rất nóng, giữa tháng bảy lại là khoảng thời gian nóng nhất.

Năm nay lại càng nóng hơn rất nhiều.

Kinh đô vẫnđangtiếp tục trùng kiến, tới tháng bảy trời bắt dầu chuyển nóng, người bị cảm nóng tăng lên rất nhiều, y quán lúc này đều chật kín cả

người.

Trang Thư Tình ra lệnh cho thái y viện, mỗi ngày đúng giờ đó đều đếnmộtnơi cố định để phát thuốc chống cảm nắng, ở kinh đô xuấthiệnngười bị cảm trong phạm vi lớn,đira ngoài mộ vòng ai cũng đều ho khan, hơn nữa bởi vì thời tiết nóng nên tính khí con người cũng nóng lên theo,đãcó mấy vụ gây gổ phát sinh, trị anđãkhôngcòn ổn định như lúc trước.

Cuối cùngkhôngcó biện pháp, Trang Thư Tình dứt khoát ramộtquy định cứng ngắc, buổi trưa vào giờ Mùi,khôngđược làm việc, bù lại giờ làm vào sau, mọi người cứ làm đến giờ hợithìkết thúc công việc. Mùa hè trời tố

trễ, vừa đến giờ hợi trời cũng tốikhônglâu.

Cứ như vậy tình huống mới giảm bớt.

Chuyện cần làm bây giờkhôngnhiều như trước, Trang Thư Tình cũng bắt đầu lên lớp giảng giải cho thái y viện,khôngthể nghi ngờ, những vị đại phu khoa ngoại như Lưu Cư An là người có thể học được nhanh nhất.

hiệntại chuyện mà nàng lo lắng nhất suy chỉ có quân tình nơi tiền tuyến, cùng với vấn đề của Chi Cốkhôngbiếtđãđược giải quyết hay chưa.

Quân tình thường xuyên có thư truyền đến, biết tình huốnghiệntại vẫnđanggiằng co, tạm thời chưa thể phân định thắng bại, nhưng Chỉ Cố, từ

ngày ấy rờiđichàng ấy vẫn chưa có tin tức.

Nàngkhôngthểkhônglo lắng, có đôi khiđangxử lý chuyện gì đó đột nhiênsẽxuất thần suy nghĩ đến chuyện này, tâm lạisẽkhôngthể an tĩnh được.

https://thuviensach.vn

“Tiểu thư, ngài ăn chưa được mấy muỗng cơm, ăn thêmmộtchútđi.”

Bảo Châu và Nam Châu gấp gáp vô cùng, tiểu thư sắp nhanh chóng trở

thành người giấy, nếu cứ tiếp tục như vậythìlàm sao được.

Miễn cưỡng ăn thêmmộtmiếng điểm tâm, cắn miếng cuối cắn xuống nàng liền cảm thấy khó chịu, xuýt chút nữa ói ra hết.

Mùa hè giảm cân, mùa hè giảm cân, đúngthậtlà khổ.

Ănkhôngngon, ngủkhôngyên, mấy ngày nay quả thực khó chịu vô cùng.

Ômmộtchén chè đậu xanh lành lạnh, uống từng ngụm từng ngụm, Trang Thư Tình nỗ lực để bụng mình nhiều thêmmộtchút.

Bỗng nhiên ngoài người truyền đếnmộttiếng thét kinh hãi, Trang Thư

Tìnhđangmuốn hỏi chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấymộtthân ảnh yên lặng đứng tại cửa.

“Choang!”

Trang Thư Tình nhìn bóng dáng kia, đầu óc chưa kịp hoạt động thân thểđãphản ứng, vội vàng buông chén sứ, nhanh chóng chạy thẳng ra cửa nhào vào lòng người kia, hương vị quen thuộc xông vào mũi nàng, Trang Thư Tình nghĩ, đây nhất định là mùi hương dễ ngửi nhấttrênđời.

Tác giả có đôi lời muốnnói: Ta biết độc giảsẽcảm thấy, Trang Thư

Tình đời trướcrõràng chỉ là người bình thường, sao có thể quản được huyện quốc gia đạisự? Vấn đề này ban đầu khi viết đến đoạn này tađãnghĩ tới.

Trong nội dung tác phẩm, cho dù là động đất hay những chuyện khác xảy ra, Trang Thư Tình đều dùng phương pháphiệnđại, nàng chỉđangvận dụng tất cả nhân lực vật lực vốn có để ổn định lại cục diện, chỉ cần quan viên ai có chức nấy, phíatrênkhôngloạnthìphía dưới chắc chắnsẽyên, https://thuviensach.vn

cómộtsố việckhôngcần nàng phải làm, bọnđãlàm rất tốt, nếukhôngthìai cũng làm quan được rồi, dâu đến lượt bọn họ.

Giống nhưmộtđoạn bên trong tác phẩm, Trang Thư Tình kỳ thực là coi quốc gia thànhmộtcông ty lớn để quản lý, đời trước nàng dù gì cũng sống được đến ba mươi năm, chưa từng ngồi lên vị trí cao, nhưng xuất thân của nàng bắt buộc nàngkhôngthể làmộtngười đơn giankhônghiểu chuyện, nàng vựa học vừa làm để học xong đại học, lúc nàng làm bác sĩ còn bị người vu oan, vì vậy mớikhôngthể tiếp tục làm bác sĩ,mộtngười trải qua những chuyện như vậy, cho dù là chủ động hay bị động cũng có thể hiểu biết được càng nhiều.

Ta viết nàng giám quốc, là bởi vì ta đưa bản thân ta đứng ở vị trí nàng để suy xét, ta cảm thấy kịch tình ta an bàykhôngquá đáng.

Nàng làm rất tốt, bởi vì nàng tìm đúng phương pháp, chứkhôngphải toàn bộ đều phải vâng theo khuôn phép cổ đại, nếu ngay từ đầu nàngkhôngthể ổn định quan viên, khẳng địnhsẽkhôngcó hiệu quả sau đó, người đều ích kỷ,đãđối mặt với sinh tửthìcon người làm việcsẽcàng thêm thuần thục, đây chính làmộtbướcđiđúng đầu tiên, cũng là quan trọng nhất của nàng.

Mặt khác, Bạch công tử rốt cụcđãtrở lại rồi.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 198: Trở Về (2)

Hai người cũngkhôngphải người thích thểhiệncảm xúc của mình ra ngoài, nhưng thời khắc này, bởi vì cái ôm nàyđãđược mong đợiđãlâu, hai người đứng ở cửathậtlâu mới tách ra.

Cho dùđãsớm nghe được thông báo, nhưng Ôn Đức và thái tử đều rất thức thờikhôngđến quấy rầy.

Bạch Chiêm nhanh chóng ôm người vào phòng, lúcđãngồi xuống cũngkhôngmuốn buông ra, trực tiếp để nàng ngồi lên đùi.

Thư Tình gầyđirất nhiều, gò má cũng hóp vào trong,hắnnhìn mà đau lòng, biếtrõnhưng vẫn cố hỏi tại sao lại gầyđinhiều như vậy, nếukhôngphải vì muốnhắnkhôngcần lo trước lo sau quá nhiều chuyện, nàng cũngkhôngcần phải lấy thân phận nữ tử để gánh vác nhiều chuyện như vậy.

Nàngkhôngphải họ Chu, nàng cũng chưa được cưới vào cửa, chỉ

vìhắn.

Thư Tình như vậy,hắncòn hậnkhôngthể mang những thứ tốt nhấttrênđời hai tay dâng đến trước mặt nàng, vậy mà đám tôm tép nhãi nhép kia lại dám đụng vào người củahắn, lúc trước làhắnnhân từ.

Vừa tiến vào Trung Nguyên,hắnliền nhận được tin tức, khi biết Trang trạch Lương được phong tước ở địch quốc, cho dù lúc đóhắnhậnkhôngthể

chắp cánh bay về cũng cố gắng nhịn xuống,đithẳng đến tiền tuyến.

https://thuviensach.vn

Thực cho rằngđãở địch quốc làsẽan toàn sao?nóimộtngười địch vạn mã đúng là vô cùng khoa trương, nhưngđibắt đám người kia cũngkhôngcần phải tốn nhiều sức như vậy.

“Còn chưa ăn cơm sao? Nam Châu Bảo Châu,đichuẩn bịđi.”

“Vâng.”

Bạch Chiêm ôm nàngkhôngbuông tay. Trang Thư Tình bắt lấy đôi tayđangvòngtrênbụng mình để xem mạch củahắn, mạch tượng đập mạnh mẽ tràn đầy sức sống khiến nàng triệt để yên lòng.

“Đột phá có dễkhông?” Trang Thư Tình nhìnhắn,trênthực tế, sau khi hai người tách ra mấy tháng mới gặp lại, ban đầu kích động trôi qua, bầukhôngkhí trầm mặc khiến nàng có chút ngại ngùngkhôngbiết làm sao, liền hỏi đếnmộtđề tàikhôngquá trọng tâm.

Bạch Chiêm tựa đầu lên vai nàng, tư thế này khiến chohắnvô cùng thoải mái, “khôngkhó, chỉ là mất chút thời gian tìm được bộ lạc kia.”

“Bọn họ cóyêucầu gìkhông?”

Nhìnđi, đây chính là ngườihắnnhìn trúng, cho tới bây giờ nàng vẫn luôn biếttrênđời nàykhôngcó chuyện gì có thể chokhông. “Đưa cho bọn họ

chút trà bánh, ừm, còn có đồ sứ.”

Mấy tháng nay giám quốc, nhãn giới của Trang Thư Tìnhđãkhôngthể

so sánh với trước, nàngsẽkhôngcho rằng chỉ cốsẽchỉ đưa những thứ đơn giản như vậy cho bọn họ, sợ làsẽcó giao dịch gì đó, chỉ cố lợi hại như vậy, có thể chỉ điểm chohắnđột phá chắc chắnkhôngphải là người bình thường.

Cómộtsố người, trời sinhđãlà người nắm quyền,khôngcần phải tận lực để

bố trí kế hoạch, thứ bọn họ muốn bọn họ chắc chắnsẽcó được hết thảy.

https://thuviensach.vn

Nếu chỉ Cố có dã tâm, thế chân vạc của tam quốc Trung nguyên nhất địnhsẽbị đánh vỡ

Nhưng đáng tiếc, ở phương diện này cho đến nayhắnchưa từng có dã tâm.

Bạch chiêm ngay cả dùng bữa cũng ôm lấy người, bản thân ănmộtmiếng, lại đút cho nàngmộtmiếng, chứng biếng ăn vào mùa hè của Trang Thư Tình giống như đều biến mất, mỗi lần ănmộtmiếng nàng đều cảm thấy vô cùng ngon.

Sau khi ăn xong, Bạch Chiêm vẫnkhôngmuốn buông tay, cố ý ôm chặt lấy người.

Ôn Đức đứng ở chỗ dễ thấy nhất bên ngoài,điquađilại vài cái để nhắc nhở cho hai người biếtsựtồn tại củahắn. Bạch Chiêmkhôngnhìn, trang Thư

Tình lạikhôngthể làm nhưkhôngthấy.

“Ôn Đức tới tất nhiên là ý của hoàng thượng, làmmộtvị phụ thân, quan tâm nhi tử cũng là điều đương nhiên, chàngđithỉnh an hoàng thượngđi.”

“khôngvội."

“Chàng đến chỗ hoàng thượngmộtchuyến, ta xem xong đống sổ con này, chờ chàng trở lại chúng ta cùng về nhà.”

Bạch Chiêm cân nhắcmộtchút, rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra. “Nàng nghỉmộtlát, mấy cuốn sổ này dùkhôngxemthìChu Quốc cũngkhôngmất được.”

“Vừa trờ vềđãnóilời này.” Trong mắt Trang Thư tình tràn đầy ý cười, mặt mày ủ dột bởi vì mệt mỏi bời vì Bạch Chiêm trở về màđãtánđirất nhiều, “Mauđiđi, hoàng thượng vẫnmộtmực lo lắng cho chàng.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm nhìn nàngmộthồi, tinh thân căng thẳng mệt mỏi vì ngày đêm bôn ba trở về, khi thấymộtnụ cười của nàng tất cả đều trở nên vô cùng đáng giá,hắnkhẩn cấp muốn trở về bên cạnh nàng như vậy, ởmộtkhắc kia nàng nhào vào trong lònghắn,hắnliền xác nhận tưởng niệm của nàng cũngkhôngý hơnhắn.

đãtrở lại,thậttốt.

Sờ sờ mặt nàng, Bạch Chiêm đứng dậy rờiđi.

Trang Thư Tình trừng mắt nhìn theo bóng dánghắn, vừa rồi nàng coi nhưđãbị khinh bạc sao? Nhưng vì sao người bị khinh bạc là nàng lại còn cảm thấy cao hứng như vậy? Quảthậtlà nhớhắnđến điên rồi.

Ngoài phòng, gương mặt Tam tử vô cùng vui vẻ nhìn công tử, mấy tháng qua lo lắng rốt cuộc cũng buông xuống. Chu Tru Tiếu cũng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Bạch Chiêm bước ra liền tiến lên phía trước cúi chào,

“Bạch ca ca.”

Bạch Chiêm vừa liếc mắt liền thấy Chu Tri tiếuđãthay đổi vô cùng nhiều, bàn tay sáu ngón nayđãtrở lại bình thường, hơn nữa cách ăn mặc củahắncũngkhôngphải thứ dành chomộtvị hoàng tử bình thường,khôngcần ainóihắncũng biết thế cụchiệntạiđãnhư thế nào.

Xem ra, người Thư Tình lựa chọn làhắn.

hắnkhôngquan tâm ai là người ngồi ở vị trí kia,hắnchỉ quan tâm người đó sau khi ngồi lên vị trí đósẽtồn tại mấy phần kiêng kị đối với Thư Tình vàhắnhaykhông,mộtkhi trong lòngđãchôn xuốngmộthạt giống, về sau nhất địnhsẽkhôngđược sống yên ổn.

Cũng may Chu tri Tiếuhiệntại thoạt nhìnkhôngtệ, trong mắthắnkhôngcó những thứâmtrầmkhôngnên có, ừm, cũng có thể là bởi vì Thư Tình dạy dỗ tốt.

https://thuviensach.vn

"khôngsai."

Bỏ lại hai chữkhôngđầukhôngđuôi, Bạch Chiêm liềnđivề phía chủ

điện.

Chu Tri Tiếu đứng tại chỗ ‘a’mộttiếng.

hắnnghĩ rằnghắnnhất định làđãthậtsựtiến bộ rất nhiều nên mới có thể

đượcmộttiếng khen ngợi này của Bạch đại ca, ừm, từ hôm nay, sau khi trở

về mỗi ngày đều phải xem sách nữa canh giờ.

trênlong sàn, hoàng đếđangngẩng cổ nhìn về phía cửa, sau khi nghe thấy tiếng bước chân liền honhẹmộttiếng ngồi thẳng người, chỉ là trong mắthắnvẫn mang theo vui vẻ và chờ mong.

Quốc gia yên ổn, nhi tử cũng khỏe mạnh trở về,khôngcó tin tức nào tốt hơn nữa.

Ở trong mắt phụ thân, nhi tử này củahắnvẫn cao lớn rắn rỏi như trước, thái độ vẫn kiêu ngạođithẳng tới bên giườngkhôngđể ý đến nghi thức, cho đến khi ngồi xuống bên giường mới gọimộttiếng phụ thân.

Thái độrõràng là cực kì xấu, nhưng hoàng đế lại cảm thấy cao hứng, ánh mắt cũng cười thànhmộtđườngnhỏ.

“Đều tốt lắm?”

“đãtốt lắm.”mộtchữ dư thừa cũngkhôngchịunói, bạch Chiêmđithẳng vào vấn đề, “Chuyện Trang Trạch Lương phản quốc đưa Thư Tình xử

lýkhôngquá tốt, phụ thân tính toán như thế nào?”

Hoàng đế trừng mắt nhìnhắn, ngay cảmộtcâu ân cần hỏi thăm lão già này cũngkhôngthèonói, con dâu lại nửa phần cũngkhôngthể chậm trễ,

“hiệntại mọi chuyện ta đều mặc kệ, hỏi tathìcó tác dụng gì, Thư Tình…”

https://thuviensach.vn

Vón địnhnóiThư Tình muốn làm như thế nàothìcứ làm như thế đó, nhưng nghĩ đến tình cảnhhiệntại của nàng liền biết là lời nàykhôngnóiđược, hoàng đế thở dài,nói: “hiệntạikhôngbiết bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng, việc này nàng làm như thể nào cũngkhôngthỏa, chỉ có thể bỏ mặc lời đồn càng truyền càng lớn, nếu conđãtrở lại,thìconđixử lýđi, dù sao danh vọng Bạch công tử của còn vẫn còn dùng được tốt, người hiểu chuyện cũngsẽkhôngđem chuyện này đặt chung với Thư Tình.”

“Con vốnđãcó tính toán như vậy.”

“Vậy ngươi còn hỏi ta!”

“Con chỉ muốn biết thái độ của phụ thânsẽnhư thế nào, nếu Thư tình làm nhiều chuyện như vậy vẫnkhôngthể nhận đượcsựduy trì của phụ thân, consẽcảm thấy nàng trả giá như vậy làkhôngđáng.” Sau đósẽgây thêmmộtsố chuyện khiến cho ngài càng thêmkhôngvui vẻ.

“hiệntại cókhôngít người thay nàng cảm thấykhôngđáng.” Hoàng đế

nở nụ cườinóimộtcâu, “Tính ngàythìcũng đến lúc nàng hết thời gian để tang mẫu thân rồi, ngươi nhanh chóng cưới nàng vào cửađi, vị trí kiakhôngthể

cho nàng, vậy cho nàngmộtbuổi lễthậtlong trọng cũng hợp với quy củ.”

Bạch Chiêm vô cùng nghiêm cẩn suy nghĩ, “Ôn Đức, cho ngườiđikhâm thiên giámnóibọn họ chọn ra ngày tốt.”

“A, vâng, vâng, lão nô lập tứcđingay.”

Hoàng đế nhìn bóng dáng của Ôn Đức cười mắng: “Nhìnhắnvui vẻ

như vậy, aikhôngbiết còn tưởng ngườihắnhầu hạ là Thư Tình.”

Trong phòng chỉ còn lại hia người trầm mặcmộtcách ăn ý, nhớ

đếnmộtchuyện, hoàng đế liền thu liễm ý cười, “Chắc là conđãbiết, người Thư Tình chọn là Tiếu Nhi, ý con thế nào?”

https://thuviensach.vn

“Thư Tình thích người nàothìnàng chọn người đó, chắc chắn nàngsẽkhôngnhìn lầm.”

“Đúng vậy, nàngkhôngnhìn lầm người, lúc trước ta cũngkhôngbiết rằng, mềm yếu như nhược như lão lục lại có thể trở thànhmộtbộ dáng nhưhiệntại, bây giờ thứ ta lo lắng nhất là bản tính mềm yếu tronghắnsẽcản trởhắntiến lên, có ngoại thích như Chương gia, đây cũngkhôngphải gia tộc khiến người khác bớt lo, về saokhôngchừng còn trở thành chướng ngại vật củahắn.”

“Nếuđãbiết sau nàysẽtrở thành chướng ngại vật,thìhiệntại chuyểnđilà được, ngại cái gì.” Bạch Chiêm cười lạnh, “Nếu ngay cả ngoại thích cũngkhôngđối phó được, vậy kẻ thù bên ngoài tiến đếnhắnsẽphải làm như

thế nào? Mọi ngườisẽkhôngthậtsựcho rằng consẽđứng ra quản thứ này đó chứ?sẽđể cho Thư Tình buông tha cho y thuật nàng thích để ở lại kinh đô tùy thời tiếp nhận những cục diện rắc rối như thế này? Đừng có mơ, chỉ cần Thư Tình cảm thấy Tri Tiếu có thể gánh vác quốc gia đại nghiệp, con lập tức ném vị trí kia lại chohắn, trách nhiệm của chúng ta đến đây là hết,mộtkinh thành nhonhỏ, ngài cũng biết làsẽkhôngvây khốn được con.”

“Ở kinh thành cũng có thể mở ý quán…”

Quả nhiên làkhôngngoài đoán trước củahắn, phụ thân quảthậtcó suy nghĩ như vậy, Bạch Chiêm lạnh lùng nhìn hoàng đế, “Phụ thân, ngài đừng quá đáng.”

Hoàng đế bất đắc dĩ,hắnbiết là việc này chỉ cần vừa mở miệng nhất định làkhôngnóitiếp được.

“Nếu vẫnmộtmực muốn trói buộc Thư Tình lại kinh đô này phòng hờ

cho bất kì tình huống nào, vậy còn cần hoàng đế làm gì, trực tiếp nhường ngôi cho nàngkhôngphải là được rồi sao, lấy giang sơn làm sính lễ, miễn cưỡng cũng có thể thu vào tay.”

https://thuviensach.vn

"Chiêm Nhi..."

Bạch Chiêm đứng dậy, “Phụ thân, ngài đừng khiến cho Thư Tình ghét ngài, ghét hoàng cung này, nếu nhưmộtngày nào đó nàngkhôngđồng ý trở

về, ngài cũngsẽkhôngnhìn thấy ta.”

Vừa trở về liền tìmhắngây chuyện, hoàng đế chán nản, vẫy vẫy tay đuổi người, “Mauđiđi,khôngnóiđượcmộtcâu dễ nghe.”

đitới cửa, Bạch Chiêm dừng bước chân lại, cũngkhôngquay đầu lạinói:

“Chu Tri tiếu thông minh hơn cả tưởng tượng của ngài, ngài đừng xem thườnghắn.”

Ít nhất, trong lònghắncó càng nhiều ý tưởng, cho dùkhôngbiết thời điểm nàosẽlộ ra nhưngkhôngthể gạt đượchắn.

mộtnữ tử như Thư Tình, người khác bị nàng hấp dẫn, đối với nàng động tâm cũng là chuyện quá mức dễ dàng.

Nhưng mà,hắnkhôngcho phép.

Cung điện trong cung vẫn cònđangxây lại, sau khi động đấtđiqua, đến nay Trang Thư tình vẫnđangở trong nghi thiên điện.

Thời điểm Bạch Chiêmđivào, nàng vừa lúc phê duyệt xong cuốn sổ

cuối cùng, khóe miệng nhếch lênmộtđộ cong vui vẻ.

Nàng đều nhìn thấyhắnđivào, nhu tình trong mắt cơ hồ giống như tràn ra ngoài, “Nhanh như vậyđãlàm xong?”

“Ừm, chúng ta về nhàđi.”

“Được.” tự nhiên thân mật ôm lấy tay Bạch Chiêm, mười ngón tay của hai người đan vào nhauđira ngoài, bộ dáng ngọt ngào khiến người khác nhìn đỏ con mắt.

https://thuviensach.vn

Mỗi ngày Chu tri Tiếu đều đúng giờ đến xem tấu chương, nhìn thấy hai người như vậy, ánh mắt củahắncó chút ảm đạm, nhưng rất nhanh liền che lấpđi, “Bạch ca ca, Trang tỷ tỷ, hai người muốn xuất cung hay sao?”

“Chuyện hôm naykhôngnhiều, tất cả tấu chương tỷđãxem xong, cũngđãđánh dấu những chỗ đệ cần lưu ý, mặt khác, những chuyện ta giao cho đệ làm, ngày mai tasẽxem qua.”

“Đệđãbiết, Trang tỷ tỷ."

Tươi cười vớihắn, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn Bạch Chiêm, ý cườirõràng mềm mạiđirất nhiều, "đithôi."

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 199: Tâm Tư Của Chu Tri Tiếu

Bạch Chiêm gật đầu, liếc mắt nhìn Chu Tri Tiếu, nói: “Phụ thân nói hôn sự của hắn nàng nên lưu ý nhiều một chút, nên định xuống.”

Trang Thư Tình thật đúng là đã quên mất chuyện này, gật đầu nói, “Là ta sơ sót, Tri Tiếu, tỷ nhất định sẽ tìm cho đệ một thái tử phi ôn nhu săn sóc.”

Đầu óc Chu Tri Tiếu mơ mơ hồ hồ, không biết vì sao, theo bản năng hắn liền nhìn về phía Bạch ca ca, chỉ liếc một cái, hắn lập tức biết được nguyên nhân.”

Không biết từ khi nào hắn lại có tâm tư này, nhưng khi nhìn về phía Bạch ca ca.

Hắn ngượng ngùng, luống cuống, sau đó là không cam lòng.

Nhưng cho dù hắn hiểu rất rõ bản thân không thể sánh được bằng Bạch ca ca, nhưng hắn vẫn không cam lòng, hắn chỉ có thể giấu tâm tư này thật kỹ, thật sâu trong lòng, không để cho người khác biết được, những người này, bao gồm cả Trang tỷ tỷ.

Cho tới bây giờ điều hắn lo lắng nhất không phải Bạch ca ca sau khi biết được sẽ gây khó dễ cho hắn, mà chỉ sợ sau khi Trang tỷ tỷ biết sẽ trở

nên xa lạ với hắn.

Hắn biết điều hắn lo lắng không phải dư thừa, Trang tỷ tỷ làm hết thảy những thứ này đều là vì Bạch Chiêm, nàng dốc lòng bồi dưỡng hắn, cũng https://thuviensach.vn

bới vì Bạch ca ca chưa từng có dã tâm với vị trí kia, vì vậy nàng cần một người thừa kế đủ tư cách, có thể nhanh chóng giúp bọn họ thoát khỏi hết thảy những rắc rối này.

Trước đó không lâu cữu cữu của hắn có cầu kiến, hắn thấy, trong lời của cậu câu nào cũng đều mang ý nhắc nhở hắn phải phòng bị Trang tỷ tỷ, phòng bị Bạch chiêm, hắn nói: Hắn đã lo lắng tất cả, nhưng hắn chưa bao giờ lo lắng đến chuyện duy nhất này.

Hắn là người Trang tỷ tỷ lựa chọn, người hắn tín nhiệm nhất, từ trước đến giờ vẫn là Trang tỷ tỷ.

Chứ không phải phụ hoàng, người không hề quan tâm hắn hơn mười năm năm, cũng lại càng không phải là Chương gia.

Đối với người này, hắn nguyện ý hai tay dâng lên tất cả kính ý cho dù là thân phận thái tử, tất cả cảm tình của thái tử Chu Quốc.

Giao tình cảm cho một người như vậy, hắn sẽ không thiệt.

Cho nên chỉ cần cân nhắc một cái nháy mắt, hắn liền nghĩ thoáng, trong mắt hiện lên ý cười hoàn toàn thật tâm, “Trang tỷ tỷ đã chọn người thì khẳng định là sẽ không kém.”

Bạch Chiêm liếc hắn một cái, âm thầm vừa lòng.

Thức thời là tốt.

Trang Thư Tình căn bản không biết hai người này đang đấu nhau trong vô hình, hiện tại trong lòng nàng hoàn toàn chỉ có một người này.

Tươi cười với Tri Tiếu, sau đó kéo người ra ngoài.

Nhìn xe ngựa đơn sơ, Bạch Chiêm nhíu mày lại nhưng cũng không nói gì thêm.

https://thuviensach.vn

Sau khi lên xe ngựa. Trang Thư Tình mơi nhẹ giọng giải thích, “Chiếc xe ngựa kia người trong kinh đô đều nhận ra được.”

Kéo người ngồi xuống bên cạnh, lại ôm nàng kéo vào trong lòng, dùng tư thế khiến nàng có thể dựa vào một cách thoải mái nhất, Thỏa mãn cọ cọ, Bạch Chiêm nói: “Vậy đổi chiếc khác.”

Đổi xe ngựa theo tiêu chuẩn của chàng, không bao lâu sau người ta cũng biết hết, Trang Thư Tình oán thầm trong lòng, nhưng cũng không có phản đối. Bạch công tử của nàng a, trước đến giờ đều sử dụng thứ tốt nhất, nàng cũng muốn có thể khiến hắn có được tốt nhất.

Chỉ là, cho dù nàng không phải người tốt nhất hắn cũng không thể đổi.

Nhìn từ dưới lên trên, cho dù là góc độ nào hắn cũng là một nam tử vô cùng tuấn mỹ, Trang Thư Tình sờ sờ chiếc cằm trơn bóng của hắn, trong lòng tràn đầy thỏa mãn và an tâm.

Cứ nghĩ như vậy, đầu dần dần trầm xuống. Khi Bạch Chiêm cảm giác được bàn tay vẫn đang vuốt cằm của mình buông xuống, hắn mới phát hiện người trong lòng đã ngủ từ lúc nào.

Thư Tình mệt mỏi như thế nào hắn cũng có thể nhìn thấy được, tuy có xót xa, nhưng kiêu ngạo và thoả mãn lại tràn đầy.Trong lòng cũng không thể nói thành lời, khi nhìn ra được tâm tư của Chu Tri Tiếu, hắn có bao nhiêu ý định muốn giết chết người kia cũng chỉ có hắn là rõ ràng nhất.

Nếu không phải hắn còn nhớ rõ, người này là do Thư Tình bồi dưỡng để có thể giúp bọn họ nhanh chóng thoát ly ra khỏi hết thảy những người này, nếu không chắc chắn hắn chưa kịp nghĩ thêm đã hành động trước.

Chu Tri Tiếu lúc này đã là người chết.

https://thuviensach.vn

Thư Tình, là của riêng một mình hắn, bất kỳ kẻ nào cũng không thể

mơ ước!

Không thể!

”Công tử. Đến.”

Khi nhận được tin tức, Hướng Tả đã dẫn theo người của Bạch phủ chờ

ở bên ngoài, những người ở quanh đây, đã lâu cũng chưa thấy Bạch phủ

phô trương như vậy, hôm nay thấy thế không khỏi chú ý nhiều bên này.

Đến khi thấy được xe ngựa của Trang tiểu thư dừng lại, Bạch công tử

biến mất hồi lâu rốt cuộc cũng ôm người từ xe ngựa bước xuống, tất cả mọi người đều quên mất phải che dấu, ánh mắt bọn họ không tự giác nhìn chằm chằm.

Bạch Chiêm nhiên lướt qua, sau đó nhanh chóng ôm người vào phủ.

Tin Bạch công tử trở về lập tức truyền ra, mấy vị đại thân vừa có chút tâm tư buông lỏng da đầu lập tức liền căng thẳng, giữ vững tinh thần suy nghĩ kỹ lại xem trong khoảng thời gian này bản thân có làm không tốt chỗ

nào hay không.

Chỉ cần một chỗ không hoàn hảo, cả người lập tức trở nên đứng ngồi không yên.

Tất cả mọi người đều biết rõ, Bạch công tử trở về nhất định là muốn tìm người tính sổ.

Đổi lại là bản thân, trong lúc chính mình không có ở đây, người vì mình hao hết tâm tư nhưng lại bị kẻ khác khi dễ, bọn họ chắc chắn cũng sẽ

không để yên.

https://thuviensach.vn

Mấy người lúc trước còn nhảy cuống lên nói Trang tiểu thư phản quốc đâu rồi, ha ha!

Bạch Chiêm nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống giường, Thanh Phong và Thu Vũ vội muốn tiến lên hầu hạ.

”Lui ra.”

Hai người dừng lại bước chân, vén áo thi lễ sau đó rời khỏi phòng.

Khi vừa vượt qua ngưỡng cửa, Thu Vũ lặng lẽ giương mắt nhìn thấy công tử ôm tiểu thư dựa vào ngực, động tác nhẹ nhàng gỡ bỏ từng món trang sức trên đầu của Trang tiểu thư.

Thanh Phong bên cạnh thấy bước chân nàng chậm chạp, nhận thấy được nàng đang làm cái gì, vội vàng kéo ống tay áo nàng một chút, chủ

động đóng cửa lại, ngăn trở tầm mắt của nàng.

Sau đó nháy mắt ra dấu cho hai tỷ muội Nam Châu và Bảo Châu, hai người hiểu ý, lập tức đứng canh giữ ở cửa.

Thanh Phong kéo Thu Vũ đi xa mới dừng bước lại, lạnh lùng hỏi:

“Thu Vũ, đừng có tâm tư không nên có, quy củ của Bạch phủ, ngươi đã quên rồi sao?”

Thu Vũ cắn môi, quy củ nàng đương nhiên không dám quên, nhưng người như công tử, ai có thể không động tâm?

Nhưng nàng cũng rõ ràng, nàng không có cơ hội, nếu như tâm tư bị

phác giác, có khả năng nàng sẽ bị đuổi khỏi Bạch phủ.

Chỉ là, tâm đã động, nàng sao có thể không chế?

“Thanh Phong, ngươi một chút cũng không…”

https://thuviensach.vn

“Ta chưa từng nghĩ, dù chỉ một chút.” Quả quyết trả lời nàng, Thanh Phong cảm thấy có chút thất vọng cũng sốt ruột, nàng, Thu Vũ, cùng với Bảo Châu, Nam Châu và một số tỷ muội khác cùng nhau lớn lên ở Bạch phủ, cùng nhau học quy củ, cùng nhau luyện công, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, tình cảm tất nhiên không phải tốt bình thường.

Bạch phủ không nhiều quy củ như các đại gia tộc khác, cũng không có gì xấu xa, sinh hoạt có thể nói là vô cùng sung túc đầy đủ, nhưng bên cạnh đó, mỗi một nội quy đều bắt buộc mọi người phải tuân thủ vô cùng nghiêm khắc, một khi phạm vào, quy củ định như thế nào, tuyệt đối cứ như vậy mà phán quyết.

Mà trong Bạch phủ có một điều đó là: Không được leo lên giường chủ

tử.

Nàng tất nhiên nhìn ra được Thu Vũ đã động chân tâm, quả thật, người như công tử, có mấy ai có thể cự tuyệt, nữ tử trong phủ, mấy người ai chẳng thầm động tâm? Nhưng cũng chỉ có thể mà thôi, quy củ của bạch phủ, không ai dám phạm phải.

Nhưng nàng không nghĩ tới,Thu Vũ rước giờ luôn thông minh như

vậy lúc này lại phạm phải điều này.

Về sau công tử còn ở Bạch phủ, ngày ngày đều có thể thấy, nếu còn như vậy, Thu Vũ sợ rằng sẽ gây ra chuyện.

Nghĩ đến quy củ trong phủ, ngẫm lại tình tỷ muội nhiều năm, trong lòng Thanh Phong âm thầm quyết định.

Chuyện này Bạch Chiêm tất nhiên là không biết, Thư Tình ngủ, hắn cũng theo nàng, sắc trời từ sáng chuyển sang tối, lại hoàn toàn chuyển thành đen hắn cũng không có nhúc nhích.

Không có căn dặn của hắn, tất nhiên là không có ai dám tiến vào.

https://thuviensach.vn

Mà Trang Thư Tình vừa ngủ, liền ngủ đến mặt trời lên cao, thân thể

mềm nhũn, tinh thần thả lỏng thoải mái bay giữa không trung, nhất thời không biết hôm nay đã là hôm nao.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 200: Đồng Giường

”Tỉnh dậy.”

Lời nói lành lạnh, mang theo vô tận triền miên và ôn nhu khiến Trang Thư Tình lập tức xoay người ngồi dựng lên, ký ức trở về.

Đúng rồi, Chỉ Cố đã trờ lại.”

”Giờ nào?”

”Hẳn là sắp giờ Thìn.” Vừa lòng nhìn thất nét mặt tỏa sáng của người trên giường, khóe miệng Bạch Chiêm gợi lên độ cong rõ ràng.

Đã là giờ thìn rồi sao, giấc ngủ này của nàng thật tốt.

Đầu óc Trang Thư Tình tỉnh táo lại, nhìn bàn tay bị hắn giữ lại nàng cũng không vội mà rời giường, dựa vào lòng hắn nói: “Cứ như vậy cùng ta cả đêm?”

“Ừm.” Bạch Chiêm nâng tay kia đặt lên ngực, “Thật vui.”

Không cần dùng nhiều cảm xúc, không cần suy nghĩ nhiều, ý cười cứ

như vậy từ trong lòng tràn ra, tràn tới trong ánh mắt, nét mặt Trang Thư

Tình xuất hiện phong tình tươi đẹp, cứ như vậy vô cùng tự nhiên.

Bạch Chiêm tiến lên trước, ngậm lấy hai cánh môi kia, giây phút đó, phàng phất như đấy lòng của hắn đang tươi cười, thỏa mãn thở dài một tiếng.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm không có tiến thêm một bước, chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi nàng nói: “Hữu Phong, chúng ta thành thân đi.”

Tên này đã mấy tháng qua chưa có ai gọi nàng như vậy, lúc này hai tiếng kia phát ra từ trong miệng hắn, nàng lại cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, thậm chí còn đề cập đến chuyện hôn sự, nàng cũng cảm thấy bản thân không cần nghĩ nhiều hơn nữa, “Được.”

Hơi thở của Bạch Chiêm hơi loạn một chút, càng ra sức hôn sâu.

Cho nên khi Trang Thư Tình xuất hiện trước mọi người, sắc môi nàng hôm nay vô cùng diễm lệ.

Ăn no bụng, Trang Thư Tình lười biếng nghĩ, rốt cục có thể nghĩ ngơi một ngày, không biết bây giờ bên ngoài đã đồn thành dạng gì rồi.

Nhưng mà cũng không sao, vị hôn phu của nàng có thể mang ra ngoài dọa người.

Lời đồn tất nhiên là vô cùng nóng hổi...

Bạch công tử vừa trở về Trang tiểu thư liền không thể ra cửa, chậc, sẽ

không phải là nói chuyện lâu đến nỗi kéo đến… khụ!

Ai nha, Trang tiểu thư vất vả lâu như vậy, nghỉ một ngày là điều nên làm, khụ!

“Bôn ba trên đường nhiều ngày như vậy, lại không ngủ nguyên một buổi tốt, không có gì chứ?”

Lúc này, hai nhân vật chính đang bị đồn không lên được khỏi giường lúc này đang ngồi đối diện nhau. Bộ dáng vô cùng nhàn nhã tùy ý, ngay cả

tóc cũng thả lỏng xuống, không hề mang thêm bất kỳ trang sức nào.

https://thuviensach.vn

Trên mặt không chút phấn son, trong cái tuổi đẹp nhất của đời người này, cho dù không cần trang điểm cũng có thể khiến người khác không rời được tầm mắt.

Lúc này, cũng sẽ không có hạ nhân nào dáng liếc tầm mắt qua nhìn bọn họ.

Vì vậy Bạch Chiêm rất không kiêng nể gì sờ lên mặt nàng.

Lại bị kinh bạc. Trang Thư Tình tà tà liếc mắt nhìn hắn. Nhưng cũng không có hất cái tay trên mặt ra.

“Không có gì.”

Nhìn sắc mặt hắn quả thật là không quá khó coi, Trang Thư Tình cũng không tiếp tục đề tài này, cắn nửa viên mơ ngậm trong miệng hỏi. “Thanh Dương Tử bọn họ đâu?”

“Chậm một chút nữa sẽ tới.” Noi đến chuyện này, ánh mắt Bạch chiêm lập tức trầm xuống, cũng không gạt nàng, “Ta thuận đường đi tới biên cảnh, đem cả nhà kia mắt về đây.”

Trong lúc nhất thời, Trang Thư Tình cũng không biết là nên nói rõ ràng chuyện thuận đường của hắn có thật không, hay là nên nói đến cái nhà kia.

“Còn vì bọn họ mà cảm thấy khó chịu sao?”

Trang Thư Tình lắc đầu. “Đối với bọn họ, ta đã không còn cảm tình chứ đừng nói là sẽ khó chịu, chỉ là cảm thấy… có chút dọa người, Trang Thư Tình ta làm sao có thể có đám người thân ngu xuẩn như vậy? Gia phong Trang gia trước giờ vẫn rất tốt, sau khi tự thân giám quốc ta đã đặc biệt phái người đến Khê Thủy Trấn trông chừng bọn họ kĩ càng, tin tức truyền lại đây cũng rất tốt, tuy rằng ngay từ đầu có mấy vị đồng lức tuổi https://thuviensach.vn

nhỏ mà tâm trí không kiên, nhưng cũng sẽ không phải loại người dám náo loạn chuyện lớn. Hiện tại đã bị gia trưởng dẫn dắt kĩ càng. Một gia tộc như

vậy, sao lại xuất hiện một người như Trang Trạch Lương? Nếu không phải có tầng quan hệ này, Trang gia đỡ phải vất vả hơn rất nhiều.”

Dừng một chút, Trang Thư Tình cười khổ lắc đầu, “Nếu không có ta như ngày hôm nay, chắc cũng không có người sẽ để ý hắn, muốn lấy hắn để

kéo ta xuống nước, khiến hậu phương Chu Quốc bị rối loạn.”

“Quả trứng thối mới có con giòi.” Bạch Chiêm nắm lấy tay nàng,

“Bọn họ cứ để ta giải quyết.”

Kết quả của việc giải quyết này như thế nào, Trang Thư Tình có thể

tưởng tượng được, phàm là có thể lục ra được những chuyện tốt đẹp trong trí nhớ mà Trang Trạch Lương đã làm với tỷ đệ nàng, cho dù là một chút, nàng nghĩ nàng sẽ ngăn Bạch Chiêm lại, nhưng mà, nàng tìm không thấy.

Giống như Thư Hàn nói vậy, nàng đối với trang Trạch Lương cũng chỉ

có hận, chỉ là nỗi hận của nàng không thể hiện ra ngoài, hoặc là nói nỗi hận của Trang Thư Tình giấu sâu dưới đáy lòng, vào thời điểm mấu chốt mới có thể bộc phát ra hung hăng cắn đối phương một ngụm.

Giống như hiện tại, nàng chỉ hời hợt nói: “Chàng quyết định là được rồi.”

Bạch Chiêm không chút nào ngoài ý muốn khi nàng nói như vậy, Hữu Phong nhìn như mềm mại, nhưng thực tế trong lòng nàng vô cùng cứng rắn, thời điểm nên mềm lòng, lòng của nàng sẽ mềm hơn bất kỳ ai, nhưng đối với những người muốn hại nàng, nàng cũng nhớ vô cùng rõ ràng, thời điểm nên báo thù cũng trả thù bọn họ vô cùng nghiêm túc.

Một người như vậy, nên là của hắn.

“Chu Tri Tiếu còn bao lâu nữa mới có thể dùng được?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, “Hai năm đi.”

”Quá lâu.”

“Hai năm sau hắn cũng mới mười tám, ta hi vọng trong những năm hắn dễ dàng hành động xúc động nhất chúng ta có thể giám sát hắn, bằng không sẽ sinh ra những rắc rối khác, nếu không phải tình thế bắt buộc, ta cũng không muốn ở lại kinh đô, có thể chờ hắn tròn hai mươi tuổi rồi rời đi là thích hợp nhất.”

So với bốn năm, hai năm đã có thể dễ dàng chấp nhận, Bạch Chiêm cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ cần ở bên cạnh Hữu Phong, hai năm thì hai năm, cách ra mấy tháng, cảm giác của bọn họ về đối phương đâu chỉ

là hai năm.

Mặt trời ngày càng cao, thời tiết càng nóng lên, dù bốn góc trong phòng đều được đặt bốn khối băng, trên người cũng có cảm giác nhớp nháp.

Hai người ngồi trò chuyện, bất tri bất giác đã qua nửa ngày.

Thời gian nghỉ trưa, Trang thư Tình cũng không suy nghĩ nhiều, vỗ vỗ

nửa cái giường nói, “Cùng nhau.”

Cho dù là Bạch Chiêm thì lúc này cũng không khỏi chớp mắt nhiều lần, Hữu Phong có biết nàng đang nói cái gì hay không?

“Chỉ là nghỉ ngơi một lát mà thôi, chàng đừng nghĩ nhiều.” Bị nhìn chằm chằm như vậy, Trang Thư Tình cũng có chút không được tự nhiên, đang muốn nói, ‘không đến thì thôi’, nam nhân kia đã thoát ngoại sam, đá rơi giày xuống nhanh chóng chiếm lấy nửa bên giường còn lại.

Là giương đơn nên một người ngủ rất rộng, nhưng thêm một người không gian lại có vẻ nhỏ hơn, Trang Thư Tình càng cảm giác không được https://thuviensach.vn

tự nhiên, mặt hướng vào bên trong, nhắm mắt lại thôi miên chính mình.

Nàng hiểu rõ mình đang làm cái gì, cũng biết chuyện này thật khác người, nhưng mấy tháng chia lìa đã hoàn toàn bức ra sự dựa dẫm của nàng đối với nam nhân này, thật vất vả mới thấy được người trở về, nàng lưu luyến không muốn tách hắn ra, cho dù chia hai giường củng ngủ nàng cũng luyến tiếc.

Một bàn tay phủ lên lưng, hô hấp của nam nhân thổi bên tai, nói không khẩn trương là giả, chỉ là càng nhiều là cảm giác an tâm.

Chỉ Cố đã khỏe mạnh trở về, cơn ác mộng khiến cho nàng bất an bấy lâu nay đã không còn, hẳn là sẽ không tách ra nữa, trước khi chìm vào giấc ngủ, Trang Thư Tĩnh nghĩ như vậy.

Một canh giờ trôi qua, Hữu Phong vẫn chưa tỉnh, hơn nữa còn vẫn luôn giữ lấy tư thế như vậy, cũng không động đậy một chút, tâm của Bạch Chiêm trầm xuống, trong lòng cảm thấy không ổn.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 201: Đại Hòa Thượng

Lật người qua, lộ ra gương mặt ửng đỏ của Trang Thư Tình, hơi thở

bình thường, đưa tay lên trán, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường.

Bạch Chiêm thoáng yên tâm một chút.

“Hữu Phong, nên dậy, nếu không buổi tối sẽ không ngủ được.”

Người ngủ cũng không có động tĩnh gì.

Trong lòng Bạch Chiêm không biết sao lại cảm tháy vô cùng khẩn trương, khẽ đẩy nhẹ nàng, “hữu Phong, Hữu Phong? tỉnh, Tỉnh.”

“Hữu Phong, buổi tối lại ngủ tiếp.”

“Hữu Phong?!”

“Người đâu!”

Bảo Châu và Nam Châu vội đẩy cửa tiến vào, “Công…”

“Mời đại phu, đi mời ngự y trong cung đến đây, mau!”

Sáu vị ngự y dẫn đầu là Vinh Chính rất nhanh liền tiến vào, người bước đến đầu tiên là Ôn Đức.

“Công tử,, hoàng thượng bảo lão phu hỏi ngài chuyện này là sao?”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm cũng không nhấc mắt lên nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang xem mạch là Vinh chính, thấy hắn nhăn mày lại, lòng Bạch Chiêm liền trầm xuống.

”Như thế nào.”

“Thỉnh công tử chờ một chút, các ngươi lên đây xem thử.”

Đám người Chu Tề lục tục tiến lên phía trước xem mạch, chốc lát liền hiểu tại sao hắn lại nhíu mày, mạch tượng Trang tiểu thư rõ ràng là…

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Vinh Chính liền biết hắn không đoán sai, nhanh chóng trả lời, “Công tử, mạch tượng của Trang tiểu thư vẫn bình thường, không giống như sinh bệnh.”

Trước khi đợi ngự y đến, Bạch Chiêm đã xem kĩ mạch tượng của nàng, hắn không phải đại phu, nhưng hắn là người tập võ, về phương diện này không phải là không biết gì, cho nên hắn chắc chắn là mạch của Hữu Phong vẫn bình thường.

Nhưng mà, “Vậy vì sao nàng vẫn không tỉnh?”

Vinh Chính lắc đầu, “Thần cũng cảm thấy nghi hoặc.”

Cả người Bạch chiêm như đang bị thiêu đốt, “Ta gọi các ngươi đến đây không phải vì để nghe các ngươi nói các ngươi không biết, không biết cũng phải tìm cho ra, bằng không còn cần các ngươi để làm gì!”

Da đầu Vinh Chính run lên, vội vàng kéo chúng thái y qua một bên để

thương lượng.

Đừng nói Bạch công tử, Trang tiểu thu đối với bọn họ giống như nửa sư phụ, bằng tình nghĩa đó, bọn họ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực cứu nàng.

“Các ngươi có phát hiện gì khác hay không?”

https://thuviensach.vn

Chu Tề thay mọi người đáp lời. “Không có, thân thể Trang dại phu rất tốt, không có nửa điểm khác thường.”

Mạch tất cả bọn họ xem dược cũng là như thế. Mà nếu quả không có vấn đề, Trang đại phu bây giờ sẽ không bất tỉnh như vậy, nhất định là bọn họ có sơ sót chỗ nào.

Giương mắt đảo qua mấy người bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Khang Hoa, mặt hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn đăm chiêu.

“Ngươi có phát hiện gì?”

Khang Hoa do dự một chút, “Hạ quan là cảm thấy khí huyết của Trang đại phu dường như có vẻ quá tốt.”

Rất tốt, nhìn vô cùng tốt. Vinh Chính đi đến bên giường quan sát, quả

thật như thế, trên gương mặt trắng nõn phiến lên màu đỏ ửng. Khí sắc của những nữ tử bình thường sẽ không thể tốt như vậy.

Nhưng khí sắc tốt lại là bệnh… Chuyện này nói ra ai tin? Có bệnh gì lại khiến khí sắc tốt?

Hướng Tả vội vàng từ bên ngoài tiến vào, đi đến bên người công tử

nhẹ giọng nói: “Công tử, đại sư Phúc Nguyên của Tăng Trí tự cầu kiến.”

“Không gặp.”

Hướng Tả biết lúc này không thể chọc đến công tử, vội vàng nói hết,

“Phúc Nguyên dại sư nói hắn đến vì Trang tiểu thư.”

Lúc này Bạch Chiêm mới nhìn qua phía hắn, ánh mắt lạnh như băng, phảng phất như muốn cắt lưỡi của hắn, “Mời vào đây.”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

Phúc Nguyên vẫn chưa tới, nhưng Chu Tri Tiếu và Trang thư Hàn đã xông tới. Chu Tri Tiếu có chút cố kỵ, nhưng Trang Thu Hàn đã trực tiếp chạy vội tới bên giường, thấy sắc mặt tốt đến không thể tốt hơn của tỷ tỷ

hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu, “bạch đại ca, tỷ tỷ làm sao vậy? Bị bệnh gì?”

Bạc chiêm đối với người khác đều là dáng vẻ lạnh nhạt, cho dù là Đổng gia, hắn cũng chỉ nhàn nhạt tiếp xúc, duy độc vị đệ đệ này của Trang Thư Tình là có mấy phần quan tâm.

Hắn biết rõ Hữu Phong vô cùng quan tâm đến hắn, đã từng có một đoạn thời gian rất dài địa vị của hắn trong lòng Hữu Phong cũng không thể

nào sánh bằng Thư hàn, hiện tại…

Nhìn về phía người đang ngủ, Bạch Chiêm nghĩ, bây giờ không nhắc đến, chỉ cần nàng tỉnh lại, hắn sẽ không so đo.

Không nhận được cu6 trả lời chắc chắn, Trang Thư Hàn vẫn cố chấp hỏi, “Bạch đại ca, tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì có phải hay không?”

Bạch Chiêm cúi đầu nhìn về phía hắn, dùng ngữ khí vô cùng khẳng định nói cho hắn, “Tỷ tỷ ngươi đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nàng chỉ có chút mệt mỏi, nên muốn ngủ lâu một chút mà thôi.”

Trang Thư hàn dùng sức gật đầu, “Ta biết, tỷ tỷ bận việc lâu như vậy, nhất định là mệt mỏi.”

Lừa mình dối người, chu Tri Tiếu làm sao có thể tin, nhưng mà hắn cũng không truy vấn Bạch Chiêm, mà đi đến chỗ của ngự y để hỏi tình huống.

Không hỏi cho ra, lòng hắn sẽ không yên.

Phiền chán trầm mặt xuống, “Nhanh chóng nghĩ biện pháp.”

https://thuviensach.vn

Vinh Chính cười khổ, “Vâng.”

Lúc này Hướng Tả đã dẫn Phúc Nguyên đại sư đi vào.

Tăng Trí tự đã có mấy năm truyền thừa, ở nơi đó có rất nhiều vị hòa thượng có tiếng, Phúc Nguyên cũng là một trong số đó.

Bạch Chiêm nguyên bản cũng không ôm quá nhiêu kì vọng với hắn, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền coi trọng người này.

Người đã luyện võ đến trình độ này như hắn, nhìn người đã không phải chỉ dùng ánh mắt, mà là cảm quan, cảm giác vị hòa thượng này mang đến cho hắn rất không bình thường.

Hắn cũng đã gặp qua không ít hòa thượng, chuyến đi Tây Vực lần này hắn cũng từng động thủ với vài vị hòa thượng nhưng không người nào có thể khiến hắn có loại cảm giác này, nhất là đôi tai có vẻ vô cùng to bản kia, bình sinh hiếm thấy.

Mệnh tướng nói, tài dài là tượng trưng cho trí tuệ, quả thật như vậy, người này sâu không lường được.

Bạch chiêm bình thường không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hôm này lại khác, người này nói rằng hắn đến là vì Hữu Phong.

“Bần tăng Phúc Nguyên, kính chào công tử.”

“Ngươi nói rằng ngươi đến là vì Hữu Phong, có ý gì?”

Lời này thật sự rất không khách khí, nhưng Phúc Nguyên đại sư lại làm như không để ý đến, hai tay chắp thành chữ thập cúi đầu, “Mệnh cách của Trang thí chủ khác với những người khác, là một người lạc đường tìm đến nơi này, trong lúc vô ý lại tìm thấy đường về…”

https://thuviensach.vn

“Đại hòa thượng, ngươi tới nơi này chỉ vì nói những lời nhảm nhí này thôi sao? Hướng Tả, tiển khách.”

Hướng Tả tiến lên một bước, nhưng lại cảm thấy bản thân không thể

nhúc nhích.

Bạch Chiêm cảm quan linh mẫn, lập tức phát hiện, lệ khí khắc người như bị mở nút, ào ào thoát ra, một chưởng nhìn như nhẽ bẫng đánh tới Phúc Nguyên.

Phúc Nguyên phỉ lui về sau một bước mới có thể đứng vũng, không quá thoải mái tiếp lấy một chưởng này, trên mặt lộ rõ kinh ngạc, “Bạch công tử quả nhiên phi phàm.”

Bạch Chiêm cũng xem trọng liếc mắt nhìn Phúc Nguyên, vừa rồi bởi vì quá tức giận, hắn đã dùng tám phần công lực, vì không để phòng ở trở

nên đổ nát hắn đã nén công lực lại một chỗ để đánh ra, hắn muốn dùng một kích này để ném Phúc Nguyên ra khỏi phòng, nhưng không ngờ người này lại có thể tiếp được.

Tám phần công lực hiện tại của hắn, cho dù là Mộc hạ bộ tộc cũng không có người dám tiếp.

“Lời này phải là ta nói mới đúng, đại hòa thượng quả nhiên bất phàm.”

Tâm Phúc Nguyên như một cái giếng cạn không nhấc lên một chút gợn sống, lần đầu tiên phải hắn phải mở to mắt nhìn chính là khi một ngôi sao kì lạ xuất hiện tư hai năm trước.

Nguyên bản hắn vốn không nên đến nơi này, trong hai năm qua vì sự

xuất hiện của ngôi sao kia mà đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, khiến cho một quốc gia sắp bên bờ sụp đổ lại một lần nữa có thể khôi phục, tuy rằng hắn sớm đã tính ra được long mạch của Đại Chu đã đến hồi sắp đứt https://thuviensach.vn

nhưng vì ngôi sao đó mà lại hiện ra điềm lành, khi đó hắn liền biết, ngôi sao đó đột ngột xuất hiện, tất cả là do thiên ý.

Mà bây giờ, ngôi sao này phải rời đi, cũng là vì thiên ý.

Chỉ là vào thời điểm ngôi sao này rời đi lại hiện ra một sát tinh, nơi nơi đều là dấu hiệu bất ổn, cho dù không muốn tham dự đến thế sự nhưng hắn vẫn không thể tạm dừng tu hành để đến Bạch phủ.

Thiên hạ. Không thể loạn.

Mà vị Bạch công tử, chính là ngọn nguồn.

Không, phải nói là từ khi Bạch công tử ra đời thiên hạ này đã gieo xuống một mầm vạ. Trước kia có mẫu tính dùng thân tình để ràng buộc hắn, dùng dương thọ trói chặt hắn, nhưng và lúc hắn sắp thoát khỏi sự trói buộc ấy, Trang tiểu thư lại xuất hiện một cách kịp thời, đây mới là cái khóa chân chính, khóa chặt lấy Bach công tử.

Có cái khóa này khóa hắn lại thì Bạch công tử mới là bạch công tử, chứ không phải là một sát tinh.

Nếu hiện tại thiên hạ rối loạn, tiếp theo sẽ là một trận náo động vô cùng lớn từ trước tới giờ, sau đó phải qua hơn mấy trăm năm thì thiên hạ

mới có thể bình ổn, đây chính là kết quả hắn tính ra được.

Nếu muốn tránh khỏi sát tinh, nhất định phải tìm lại chiếc khóa kia.

“Bạch công tử bớt giận, bần tăng đến đây chính là vì giúp công tử

mang trang thí chủ trở về.”

Hô hấp của Bạch chiêm cứng lại, lẳng lặng nhìn hắn. Một hồi lâu sau cũng không quay đầu lại, chỉ phân phó, “Mang những người khác ra ngoài.”

https://thuviensach.vn

Không cần đề cao âm điệu, cũng không có ai dám cản lại, cho dù là Trang Thư Hàn cố gắng níu lấy không tha cũng bị Chu Tri Tiếu kép ra ngoài.

Hướng tả đi cuối cùng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, canh gác ngoài cửa.

Bạch chiêm không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Phúc Nguyên.

Phúc Nguyên cũng không thèm để ý, tiến lên xem mạch cho Trang Thư Tình, tâm liền hiểu rõ, quả nhiên như thế.

“Trang thí chủ vốn là người dị giới, nếu muốn dẫn nàng về phải có hai điều kiện, không, một thôi cũng có thể.” Phúc Nguyên nhìn về phía Bạch Chiêm, “Nếu muốn nàng không còn gì lưu luyến ở thế giới kia, vậy thì thế

giới này phải có thứ gì đủ lớn để có thể níu nàng ở lại, hoặc là người, chỉ có chính bản thân nàng muốn trở về nơi này th2i nàng mới có thể trở về, bạch công tử có nắm chắc không?”

“Có, vì ta, nàng sẽ trở về.” Thanh âm Bạch Chiêm vô cùng lạnh lẽo nhưng lại cực kì thành khẩn, thân thể cũng đang buộc chặt,

“Ngươi nắm chắc mấy phần?”

”Một nửa.” Đáp án của hắn không ngoài suy đoán của Phúc Nguyên, bằng động tĩnh từ sau khi Trang tiểu thư đến đây, có thể nói ràng dị tinh không phải là người có dã tâm nàng chỉ muốn yên ổn sinh sống, nhưng cuối cùng nàng lại ngồi lên vị trí giám quốc, xét cho cùng, là bởi vì Bạch Chiêm không thể không rời khỏi kinh đô, từ đó cũng có thể thấy được cảm tình của bọn họ có bao nhiêu sâu nặng.

Nhưng phần tình cảm này cũng không phải là mấu chốt có thể mang nàng trở về, nếu như ở thế giới kia có người hoặc có vật gì đó có quan trọng hơn Bạch Chiêm, như vậy, thế giới này sẽ phải hứng lấy đại nạn, thiên ý chính là như thế.

https://thuviensach.vn

“Phải làm thế nào?”

Phúc Nguyên đánh giá phòng ở một chút, “Bần tăng xin hỏi, đây có phải là phòng ở Trag thí chủ thường ở?”

Đúng vậy, từ khi vào kinh nàng đều vẫn ở tại đây.”

“Miễn cưỡng cũng có thể được, tất cả những thứ dư thừa đều phải chuyển ra ngoài, bần tăng muốn lập một hoa sen trận.”

Bạch chiêm không nói hai lời, tự động mở cửa mang những thứ dư

thừa tất cả ném ra ngoài, những thứ đó cho dù trân quý, ở trong mắt hắn cũng không đáng một đồng.

“Những thứ mà Bạch công tử thường xuyên sử dụng nhiều đều đưa tới đây, hoa sen trận không cần những thứ khác, chỉ cần vật có khí tức của Bạch công tử là đủ rồi, mặt khác, Bạch công tử và Trang tiểu thư hai người có tín vật đính ước hay không?”

Tín vật đính ước… Bạch Chiêm nhanh chóng đi đến bàn trang điểm, lật lật trong một đống tráp đựng trang sức, không có tìm thấy, lại mở ra mấy cái khác, rốt cuộc tìm được ở trong một cái hộp nhỏ, bên trong chỉ

dựng một cây trâm cài.

“Đây là vật ta đưa Hữu Phong trong ngày nàng ấy cập kê, là do ta tự

tay chế tạo, có thể dùng được không?”

Phúc Nguyên tiếp nhận, nhắm mắt cảm thụ một lát, giữa chiếc trâm cài và Trang tiểu thư có một sự ràng buộc nhè nhẹ khiến trên mặt hắn hiện lên ý cười, “Bây giờ bần tăng đã có sáu phần năm chắc.”

Bạch Chiêm vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, hắn quả thật cũng rất bình tĩnh, loại bình tĩnh này giống như đã đem tất cả cảm xúc dư thừa bài trư ra bên ngoài, chỉ duy nhất còn lại bình tĩnh.

https://thuviensach.vn

Bởi vì hắn buộc phải bình tĩnh, không thể để bản thân không thể

không chế được chính mình.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 202: Trang Chu Mộng Hồ Điệp?

(Edit: Đây là tên bài thơ, nàng nào muốn tìm hiểu thì GG nha) Trang thư Tình lúc này đang đứng ngây người trước gương.

Người trong gương có một mái tóc ngắn, trên người mặc một bộ áo ngủ màu bạc, ngũ quan thanh tú, nhưng khí chất của nàng đi ra ngoài cũng có thể thu hút không ít những cái ngoái đầu.

Đối với gương mặt này, nếu là lúc trước, Trang Thư Tình sẽ rất vừa lòng, nhưng trước mắt, nàng không vừa lòng nổi.

Kéo kéo mặt của mình, thật đau.

Không phải mơ.

Nhưng mà, rốt cuộc là Trang Chu mộng hồ điệp hay là điệp diễn Trang Chu?

Nàng là ai? Là Trang Thư Tình hay là Trang Tình?

Nếu như kia chỉ là giấc mộng, vậy Bạch Chiêm đâu? Là nhân vật nàng tạo ra trong vô thức sao? Nhưng ma hắn rõ ràng sống động như vậy.

Nàng chưa từng có ảo tưởng gì đối với nửa kia của mình, thời niên thiếu nằm mơ thì cũng là gả cho người có tiền, cho dù lớn hơn mình nhiều tuổi cũng không sao, nhưng sao lại có thể mơ ra một người có hình tượng như Bạch Chiêm?

https://thuviensach.vn

Còn có cả Thư Hàn, nàng chỉ luôn nghĩ rằng bản thân muốn có một ca ca, chưa từng muốn có một đệ đệ, em trai, em gái trong cô nhi viện cũng đã đủ nhiều rồi.

Chuyện này, rốt cuộc là sao vậy?

Chuong điện thoại di động đột ngột vang lên, Trang Thư Tình đờ đẫn đi về phía giường, hình như lúc thân thể này tỉnh lại, nàng đang nằm trên chiếc giường này.

Nói cách khác, nàng chỉ ngủ một giấc mà thôi.

Thật buồn cười, giống như đã từng trải qua một đoạn nhân sinh, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Trong mơ, nàng có người thân, có người yên, hiện tại, ai có thể cùng nàng?

“Trang Tình, cậu làm sao vậy? Đang cười hay là đang khóc, ở yên trng nhà chờ ta, tớ lập tức đi qua.”

“Không cần, tớ không bị bệnh, chỉ là… mơ một giấc mơ rất đặc biệt, nhất thời chưa thể hồi thần, tớ sẽ đến.”

Đầu bên kia điện thoại vẫn mãi luôn xác nhận, “thât s ự không có chuyện gì?”

“Ừm. Không có chuyện gì, cúp, lát nữa gặp.”

Đánh giá căn phòng thuê này, rõ ràng là nơi vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này lại có vài phần xa lạ.

Mở tủ quần áo ra, bên trong không có trường bào rộng tay, không có áo cánh vài và giày lót đế. Mỗi kiện quần áo, kiểu dáng đều rất ngắn gọn hào phòng.

https://thuviensach.vn

Đừng ngốc một lúc lây, trang thư tình mới tùy tiện chọn lấy một bộ, nước mắt nàng không ngừng rơi.

Không có tiếng nức nở, không có tiếng động phát ra chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Vừa mở cử ra, luồng không khí nóng lập tức phả vào mat845, đúng rồi,,nơi này cũng đang là mùa hè.

Trang Thư tình nhìn quần dài và áo dài tay nàng đang mặc, không biết đi như vậy ra ngoài có bị cảm nắng hay không.

Một lần nữa quay trở về, lại một lần nữa mở tủ quần áo ra, cầm một bộ

áo ngắn tay và quần đùi chuẩn bị đi thay, sau đó yên lặng đem quần đùi bỏ

vào, cầm một chiếc quần lửng đi thay..

Cẳng chân trơn bóng lộ ra ngoài, đeo giày vào, còn chưa đi ra ngoài nàng đã cảm thấy không được tự nhiên.

Cuối cùng vẫn nhận mệnh quay trở lại thay quần dài và giày vải.

Nơi ở của nàng cách cửa hàng thú cưng không xa, đến đó khoảng mười phút đồng hồ.

Cho dù đã đeo kính râm, nhưng khi đến cửa hàng thú cưng cũng bị

chảy không ý mồ hôi.

“Trang Tình, cậu bị điên sao? Hôm nay trời nóng nhưng cậu lại mặc nhiều như vậy, sao không học phụ nữa Arab, che hết mặt và cổ luôn đi.”

Tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn nhanh chóng kéo nàng về phía điều hòa.

Đây là chủ của cửa hàng thú cưng, Lưu Chân Chân, hai người đều là người đơn giản, hai năm ở chung rất nhanh chóng liền trở thành bạn tốt.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình túm người lại, “Bây giờ không thể trực tiếp đứng trước điều hòa.”

“Đúng đúng, tớ quên mất cậu là bác sĩ.” Lưu Chân Chân nói móc nàng một câu, cũng không tiếp tục kéo nàng, “Sao lại như vậy, mới có một đêm đã giống như thay đổi thành người khác.”

Với cậu đó chỉ là một buổi tối, nhưng với mình đó là hai năm, Trang Thư Tình cười khổ, trong lòng nhịn không được có chút khó chịu, “Đại khái là bị bệnh rồi.”

Thấy khóe mắt nàng còn ửng hồng, xem ra là đã khóc, với tính tình này của nàng mà còn khóc, vậy nhất định là đã phát sinh chuyện đại sự, Lưu Chân Chân không có tiếp tục truy vấn, chỉ hỏi: “Nếu như có chuyện gì khó khăn cứ nói với tớ, nếu là tiền thì không có vấn đề gì.”

“Biết cậu có tiền rồi.”

“Chị đây chính là người có tiền, chỉ thiếu mỗi nam nhân để có thể

hưởng thụ.” Lưu Chân Chân kiêu ngạo giương cằm lên, chỉ vào một con chó quý mà một khách hàng vừa đưa tới: “Làm việc đi tỷ tỷ tăng lương cho.”

”Tuân mệnh, đại tỷ.”

Lưu Chân Chân vừa đi, nét mặt Trang Thư Tình liền thoải mái không ít, tâm trầm xuống.

“Gâu gâu.”

Trang Thư Tình sửng sốt, nàng nghe hiểu lời nó nói, nó nói đuôi nó có chút đau.

https://thuviensach.vn

Ngày hôm qua, ở nơi này ngày hôm qua, mặc dù nàng có duyên với động vật nhưng nàng không thể nghe hiểu.

Vì để xác định bản thân không có nghe nhầm, Trang Thư Tình cẩn thận nhấc đuôi nó lên kiểm tra, trong đám lông xù có một cây gai nhỏ ghim vào.

Chó là loài động vật rất mẫn cảm, không biết cây gai này bị ghim vào thịt đã bao lâu, khiến cho nó đã quen với đau đớn ở chiếc đuôi.

Cầm lấy dụng cụ, trừ độc, nhổ đi cái gai, cho dù tâm tư nàng không đặt ở đây, nhưng động tác vẫn vô cùng thuần thục.

Cửa hàng thú cưng không nhỏ, vừa chữa bệnh vừa có dịch vụ chăm sóc làm đẹp cho thú cưng, ngoài Trang Thư Tình ra bên trong tiệm còn có những nhân viên khác.

Bác sĩ thì ó ba.

Đại khái bởi vì nàng là người đến sau, lại có quan hệ tốt với chủ cửa hàng nhất nên quan hệ của nàng với hai người còn lại rất bình thường, có thể coi như là người xa lạ có chút quen biết.

Mò mẫn lăn lộn mấy năm trong xã hội, Trang Thư Tình rất quen với hình thức ở chung như vậy, đối với mọi người cũng tất nhiên mang theo vài phần đề phòng, lúc này cho dù nàng ất muốn nói chuyện với nó để xác định bản thân có phải thật sự nghe hiểu lời động vật nói nay không nhưng chỉ có thể sờ sờ đầu của nó, dùng giọng bình thường nhẹ nhàng nói: “Thoải mái hơn chút nào chưa?”

Con chó nhỏ cọ cọ lòng bàn tay nàng, “Gâu gâu.”

Đau đau.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhắm mặt lại, dùng hết khí lực toàn thân mới có thể

chống đỡ bản thân không lộ ra vẻ khác thường.

Nơi này không phải Chu Quốc, nàng không phải Trang Thư Tình năm quyền cao trức trọng trong tay, cũng không có một người cường đại như

Bạch Chiêm để che chở cho nàng.

“Trang Tình, có chút không thoái mái sao?” tiếng bước chân dừng lại bên người nàng, là Nhậm Vi, một vị bác sĩ th1u y khác trong cửa hàng.

Trong căn phòng mắt mẻ, nhưng trán Trang Thư tình lại đổ đầy mồ

hôi, nàng mở to mắt, bình tĩnh đáp lại, “Hẳn là cảm lạnh, tối qua bật điều hòa quá thấp.”

Nhậm Vi rất dễ dàng tiếp nhận lời giải thích này, người trẻ tuổi thường tham lạnh, “Vậy thì nên chút ý một chút, hôm nay trời nóng sẽ hơi khó chịu, chuyện cũng không nhiều, ta và Lưu Giai có thể ứng phó được, ngươi đi xin nghỉ đi.”

Trang Thư Tình cũng không tiếp tục kiên trì, “vậy đành nhờ hai người rồi.”

“Không có việc gì, lúc trước ta đã xem qua, cũng không có việc gì nhiều.”

“Lưu Giai, có thể chứ?”

Lưu Giai đẩy kính mắt, “Qua vài ngày nữa ta có chuyện muốn xin nghỉ nửa ngày.” Nhậm Vi rất tự nhiên thể hiện thiện ý với nàng, hiện tại Trang Thư Tình rất vui vẻ nhận ý tốt của nàng.

Đây là điều kiện, Trang Thư Tình gật đầu đáp ứng, đi ói một tiếng xin phép với Lưu Chân Chân sau đó liền rời khỏi cửa hàng thú cưng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 203: Vẫn Là Giấc Mộng Trang Chu?

Nhưng nàng cũngkhôngtrở về.

Mà bắt xe buýt, mang theo bao lớn baonhỏ,khônglâu sau nàngđãnhìn thấy nơi mà mình rất quen thuộc.

Đây là nơi nàngđãsống cả nửa đời, mở cửa ra, Trang Thư Tình dặn bản thân rằngkhôngnen nghĩ lung tung nữa.

“Là chị Tình, chị Tình về rồi!” Đứanhỏmở cửa khoảng bảy tám tuổi, mang cặp kính rất dày, gọng kính bi gãy, phải dùng băng keo để cố định lại, gương mặt mang vẻ cảnh giác, nhưng sau khi thấy người tới là Trang Thư

Tình lập tức liền cười sáng lạn.

“Hôm nay Kỳ Kỳ đảm nhiệm trọng trách gác cửa sao? Đến đây, có thưởng.” Lấymộtkhối chocolate từ trong túi ra đưa cho đứa bé, Trang Thư

Tình sờ sờ đầu, cười rất ôn nhu.

Kỳ Kỳ vui vẻ cười híp cả mắt, nhưng vẫn cố kìm lòngkhôngmở ra ăn, màđiđóng cửa lại, kéo Trang Thư Tìnhđivào trong, “Hôm nay viện trưởng có chútkhôngthoải mái, chị Mẫnđãđưa viện trưởng trở về phòng.”

Mẫn? Ở thế giới kia cũng cómộtngười.

“Chị Tình, Viện trưởngsẽkhôngcó chuyện gì xảy ra chứ?”

Đứanhỏkhôngquay đầu lại, nhưngsựmờ mịt lo lắng trong giọngnóivẫn có thể nghe ra được, Trang Thư Tình ôn nhu trấn an, “Đương nhiên https://thuviensach.vn

làkhôngcó việc gì rồi, viện trưởngđãlớn tuổi, người già sức khỏe thường hay thất thường, chịđãhẹn cho bác sĩ, hôm sausẽmang viện trưởngđilàm kiểm tra, uống thuốc đầy đủ làsẽtốt lên thôi, Kỳ Kỳkhôngcần lo lắng, cũngnóivới cácanhchị em kháckhôngcần lo lắng.”

“Vâng.” Kỳ Kỳ lập tức liền cao hứng trở lại,hắnluôn luôn tin lời của chị Tình nhất.

Con nít còn chưa biết, đây chính là giai đoạn mấu chốt của con người, lão, rồi đến bệnh, sau đó là tử.

Trang Thư Tình nhìn khoảng sân củacônhi viên,khôngcó thay đổi gì mấy so với lúc trước, sao lại có thểkhônggià chứ?Nàng cũngđãtrưởng thành, trong ký ức của nàng, từ khi nàng tới đây, mái tóc viện trưởngđãđầy màu trắng.

Chỉ là bà ấy vẫn hiền lành như trước.

Nhìn vị lão nhânđangnằm nửa tựatrêngiường, bi thương trong lòng Trang Thư Tìnhkhôngthể đè nén. Bà ấysẽchết, nàngkhôngmuốn viện trưởng chếtđi. Nếu như những ngày kia chỉ là mộng, nàng tình nguyện mong rằng những tháng ngàyhiệntại có thể trôi quathậtmau.

Từngđãcómộtnam nhân toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, đem tất cả

mọi thứ tốt nhất đưa đến trước mặt nàng, cho nàngsựthành tâm tuyệt đối, đó là thứ tình cảm sạchsẽnhất, nàng sao còn có thể coi trọng những người khác?

Nhưngmộtđời người, lẻ loi trong cái thế giới này, nàng phải làm sao để tiếp tục tiếp nữa?

“Làm sao vậy? Con bị ai khi dễ?” Viện trưởng vỗ vỗcôgáiđangnằm ở

bên người mình khóc đến run rẩy, phát sinh chuyện gì khiếnmộtnha đầu cứng cỏi lại có thể khóc thành như vậy?

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình chỉ gục đầu bên người viện trưởng, dù thế nào cũngkhôngngẩng đầu lên. Lúc này nàng rất khó chịu. Nàngđãkhôngrõlà khóc cho bản thân nhiều hơn hay vì viện trưởng nhiều hơn.

Vẫy vẫy tay cho những người khácđangở trong phòng, những người đó lặng lẽđira ngoài.

mộtlúc lâu sau, Trang Thư Tình mới ngồi dậy, ánh mắt sưng đỏ, “Viện trưởng, ngài có hối hậnkhông? Tốn sức cả đời vì chúng con, dù cho bản thân có đau đớn cũng chỉ có thể chịu đựngmộtmình. Chưa từng ăn ngon, mặc đồ tốt, cho dù viện trưởngđãtừng có rất nhiều lựa chọn khác nhưng ngài lại bỏ qua,hiệntại, viện trưởng có hối hậnkhông?”

“Hối hận, quảthậtlà vô cùng hối hận.” Viện trưởng hiền lành cười nhìn nàng, ánh mắt mềm mại. “Khi đó… Dùng lờihiệnđại mànóithìhẳn làđangtrong thời kì mãn kinh. Cảm xúc vô cùng khó khống chế, thường xuyênsẽnghĩ. Nếu như takhôngbuông tay những cơ hội lúc trước, có phảisẽsống hạnh phúc như connói, ăn sơn hào hải vị, mỗi ngày mặcmộtbộ

đồ mới, màkhôngphải như lúc này, ngày ngày lo lắng cho bọnnhỏ, lúc trước, quảthậtđãnghĩ tới.”

Viện trưởng cười, mang theosựcảm khái, “Nhưng, trừ khoảng thời gian kia ra, phần lớn tất cả những thời điểm khác ta đều vui vẻ, những đứa trẻ ta nuôi lớn đều có lương tâm, những người trong tay chỉ cần hơi có chút tiền đềusẽmang đến cho các đứanhỏở đây, ta nghĩ, nếu lúc trước ta bỏ qua, giao bọn trẻ vào tay người khác,nóikhôngchừng bọnnhỏsẽphải chịu khổ, hoặc bọnnhỏsẽkhôngbiết làm cách nào thểhiệnthiện ý của chúng nó với người khác, chỉ cần nghĩ rằng những đứanhỏta nuôi dưỡng đều có ích cho xã hội a liền cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và thỏa mãn,sựthỏa mãn, giàu có về mặt tinh thần nàykhôngthứ gì có thể sánh bằng, ta có thể khẳng định, cho đến ngày ta chết ta nhất định cũngkhônghối hận, thứ ta lo lắng duy nhất đó là sau khi ta chết người lên thay có thểsẽlà ngườikhôngtốt, chỉ xem nơi https://thuviensach.vn

này là bậc thang để tiến lên màkhôngdụng tâm chăm sóc cho mấy đứanhỏ, Tình Nhi, nếu như chuyện này xảy ra, ta dù chết cũngkhôngnhắm mắt.”

Trang Thư Tình cắn môi lắc đầu, “Còn có chúng con, ai dám ngược đãi bọnnhỏ, chúng consẽkhiến người đókhôngthể ở lâu trong này, thựcsựnếu cómộtngày như vậy, consẽở lại đây, thay ngài trông nom cho bọnnhỏ, để chúng có thể yên ổn lớn lên.”

Viện trưởngnhẹnhàng vỗ tay nàng, “Con có tâm là đủ rồi, nhưng viện trưởngkhôngđồng ý muốn conđicon đường này của ta, tađãđiqua nó mấy thập niên, hiểu quárõnhững khó khăntrênnó, takhôngmuốn con cũng trải qua những chuyện như vậy,hiệntại thu nhập của con cũng tốt, con cũngkhôngphải người tiêu tiền như nước, để dànhmộtchút, về sau nếu có ai cần trợ giúp, con có thể giúp người tamộtphen là được.”

“Viện trưởng…”

Trang Thư Tình làmộtđứa trẻ kiên cường, viện trưởng nuôi nàng từnhỏlớn lên nên cũng biết, thấy cảm xúc của nàng hôm nay cũng biếtsựtình xảy rakhôngphảinhỏ, “Có phải có người nào làm con thương tâm haykhông?”

Trang Thư Tình lắc đầu, lại gật gật đầu.

“Con mơmộtgiấc mơ, làmộtgiấc mơ rất dài.” Trang thư Tình ôm lấy tay viện trưởng, đem tất cả những gì nàng thấy trong mộng kể ra hết, từng chuyện từng chuyện, vừa kể, nước mắtkhôngngừng rơi, thanhâmcó khi nghẹn ngào, có khi lưu loát, tựa như… nàngthậtsựđãtrải qua hai năm đó vậy.

Viện trưởng vẫnmộtmực an tĩnh nghe nàngnói, nàng năm nayđãsáu mươi tám, trải qua rất nhiều khó khăn, cũngđãthấy những gì mà bọn trẻ

chưa từng thấy, nàngsẽkhôngcoi rằng chuyện này chỉ là giấc mộng.

https://thuviensach.vn

khôngcó ai mơmộtgiấc mơ hoàn chỉnh như vậy, cẩn trọng như vậy.

Nhưng nàng lạikhôngdám nghĩ đếnmộtphương hướng khác.

Con người đều e ngại khi đối diện vớisựthật, nàng cũng vậy.

“Con muốnđikhông? Trở về lại thế giói trong giấc mơ kia? Con có nhớ nhũng nguời ởnóiđókhông?”

“Nhớ, rất nhớ.” Trang Thư Tình cười buồn, “Viện trưởng, conkhôngmuốn kết hôn.”

“Đó chưa hẳnđãlàmộtgiấc mơ, có chút cơ duyênkhôngphải ai cũng có thể gặp được, nhưng màkhôngcó nghĩ là nókhôngtồn tại.”

Viện trưởng là người từng trải qua nhiều năm tháng, ánh mắt của nàng khiến cho Trang Thư Tình gần như rơi vào tuyệt vọng lạimộtlần nữa tìm thấy hi vọng.” Con ngườinóiđến cùng là phải trải quathìmới biết được,khôngnỗ lực, về sausẽhối hận.”

“Conkhôngbiết bản thân phải nỗ lực như thế nào, hướngđiở đâu con cũngkhôngbiết.” Trang Thư Tình cúi đầu, “Nhưng nếukhôngthửmộtlần, sao con có thể cam tâm.”

“Vậy là được rồi, là mộng hay thực, thử mới biết được.”

Viện trưởng cẩn thận đánh giá nét sáng rọitrênmặt tiểucônương, cẩn thận có thể nhìn thấy nàng quảthậtđãcó chút thay đổi,sựthay đổi này giống như thói quen dần dần bị cuộc sống ảnh hưởng, độ cong khi ngẩng đầu, động tác uống trà,đãkhônggiống với Trang Tình của trước kia.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 204: Tìm Đường

Nhận đượcsựduy trì của viện trưởng, Trang thư Tìnhđãcó quyết định.

Nếu những chuyện kia chỉ là giấc mơ, nàng cũng hi vọng có thể trở lại giấc mơ đómộtlần nữa, để nàng có thể tạm biệt những người ở đó, để nàng có thể gặp lại người kiamộtlần.

Cho dù đó chỉ là nhân vật hư cấu trong giấu mơ, nàng cũngkhôngmuốnhắnthương tâm.

Người kiakhôngđáng phải sống trong sợ hãi, bất cứ cảm xúc tiêu cực gì cũngkhôngnên thuộc vềhắn,khôngnên xuấthiệntrênnét mặthắn.

Mà nếu như, nếu như đókhôngphải làmộtgiấc mơ, nếu như...

đóthậtsựlà cơ duyên của nàng... Nếu như có thể lựa chọn,sẽkhôngcó gì vướng bận mà lựa chọn ở lại.

khôngđược nghĩ,hiệntạikhôngphải là thời điểm để suy nghĩ những chuyện này, Trang Thư Tình tựnóivới bản thân, nếu nhưthậtsựphải suy nghĩ,thìtrước hết phải xác định những chuyện kia có phải là giấc mơ

haykhông, Hay là do tinh thần nênkhôngổn định mới có thể tưởng tượng ra được những chuyện như vậy.

Trở về nhà, đóng cửa lại, Trang Thư Tình đứng ở trước cửa liều mạng hồi tưởng lại những chuyện trước khi mơ giấc mơ kia nàngđãlàm những thứ gì.

Sau khi tan tầm trở về nhà tùy tiện ănmộtchút, sau đó, mở máy tính.

https://thuviensach.vn

điđến trước bàn học, mở máy tính ra, xem chút tin tức, về nhạc vừa đọc sách y... Đúng rồi, chính là cuốn sách này.

Cầm cuốn sách bêntrêntay, Trang Thư Tình tiếp tục suy nghĩ, hình như

vào lúc 10 giờ nàng có nhậnmộtcuộc điện thoại, là do bạn học cũ gọi tới, hẹn thứ bảy tuần nàysẽmang viện trưởng đến chỗ của nàng để kiểm tra sức khỏe.

Tiếp tục suy nghĩ những chuyện sau đó, tiếp sau đó là như thế nào nữa? Đúng rồi, tắt máy tính, uốngmộtly nước ấm, sau đó tắm rửa. Sau đó thay bộ áo ngủ ngày đó, nàng lại sắp xếpmộtsố chuyện, làm xong cũng vừa đúng 11 giờ. Sau đó lên giường.

Đợi đến khi nàng mở mắt rathìđãlà Trang Thư Tình.

Trang Thư Tình nằmtrêngiường, cố gắng để ngủ. nàng thôi miên chính mình, sau khi tỉnh ngủ, nàngsẽlại là Trang Thư Tình.

mộtlúc lâu mới vất vả ngủ được, ngày thứ hai mở mắt ra. vẫn là trần nhà màu trắng, vẫn là căn phòng nàngđãmua.

Nản lòng che mặt, trang thư tình cổ vũ bản thân,khôngthể hấp tấp,mộtngàykhôngđượcthìhai ngày, hai ngàykhôngđượcthì10 ngày 20 ngày.

Nếu như lạikhôngđược,thìnàngsẽnghĩ biện pháp khác.

Nhưng mà bây giờ này còn phảiđikiếm tiền, cho dù sau này mình vẫn như thế, haythậtsựcó thể trở về thế giới kia.thìlàm cũng phải cố gắng kiếm nhiều chút tiền để trợ cấp chocônhi viện, ở thế giới này, thứ làm vướng bận nhất chỉ cócônhi viện.

Cứ 2 ngày như vậy, nàng liền gầyđi.

Lưu Chân Chân gọi nàng vào phòng, ngẩng đầu hỏi, “Mấy ngày nay cậu bị bệnh hay sao mà sắc mặt trông có vẻ kém vậy? người ta muốn giảm https://thuviensach.vn

béothìkhôngđược, Còn cậuthìmỗi ngày đều gầy? Chỉ cần bán bí phương này rathìcậukhôngcần phảiđilàm công ở đây nữa đâu. thu xếpđi, tớ đưa cậuđibệnh viện kiểm tra.”

Bán? Bí phương? Mắt Trang Thư Tình lập tức trở nên sáng ngời, đâykhôngphải là biện pháp để trở về hay sao? đưađithuật từ thế giới này sangmộtthế giới khác,Ngoài ra, điều kiện là y thuật đó phải có tác dụng với thế giới kia.

Trang Thư Tình kiềm chế tâm tình kích động, giữ chặt lấy cổ tay Lưu Chân Chân, “Chân Chân, cậu có muốn làmmộtcuộc buôn bán lớn haykhông?”

“khôngmuốn.” Lưu Chân Chân tuyệt đốikhôngđộng tâm, “Cửa hàng này mỗi thángđãlời rất nhiều, đủ để nuôi sống tớ. Có nhiều tiền hơn để làm gì, càng nhiều tiền càngkhôngtìm được bạn trai.”

“Là vì cậu sợ bọn họkhôngđủthậttâm.” Trang Thư Tình cắt đứt lời của nàng, giờ mới kịp phản ứng ra đề tàiđãbị kéo sang hướng khác,

“Cậukhôngmuốn cũngkhôngsao,sẽcó rất nhiều người muốn nhưng, Chân Chân, người tớ tin được chỉ cómộtmình cậu, Nếu như cậu muốn, Tôisẽđể

lại cho Lưu Gia.”

Lưu Chân Chân liếc mắt nhìn nàng, “ buôn bán thứ gì?”

“Trong tay ở có mấy phương pháp cổ truyền.”

Lưu Chân Chân tuy rằng cũngkhôngquan tâm nhiều đến việc buôn bán trong nhà, nhưng nhà nào mấy đời tích góp từng chútmộtbuôn bán, mưa dầm thấm đất cũngkhôngphải làkhônghiểu thứ gì, lợi nhuận có được từ

những phương pháp cổ truyền nàysẽmang lại lợi nhuận vô cùng to lớn, chỉ

cần tưởng tượng nàng cũng có thể nghĩ được.

“Là từ đâu?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình lắc đầu, “Bí phươngkhôngảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người, nhưng tôikhôngthểnóicho cậu làm sao tôi có thể biết.”

“khôngảnh hưởng đến sức khỏe là được, cậu chờmộtchút, Tớđigọi điện thoại.” Lưu Chân Chân mở di động,khôngthể ấn vài cái, tìm được tên lập tức gọi qua.

“anhHai, có bậnkhông?”

“anhđến chỗ của emmộtchuyến, ừm, bây giờ, có chuyện rất quan trọng,khôngthểnóitrực tiếp qua điện thoại.”

“Được, em ở đây đợianh.”

Cúp điện thoại, Lưu Chân Chân đóng điện thoại lại,nói: “Tớ cũng có chút tư tâm, những gia tộc như của chúng tớ bất cứ chuyện gì cũngkhôngthể làm việc qua loa,anhtrai của tớ tuy rằng là người thừa kế có đủ tư cách nhất, nhưng sau chúng tớ còn cómộtem trai khác mẹ, nếu như

cuộc sống của tớ còn có thể tiếp tục tự do tự tại,thìanhtrai của tớ phải luôn là người nắm quyền, Trang Tình, chỉ cần phương pháp của cậu có sử dụng, gia chủ của Lưu Gia bất cứ ai cũngkhôngthể chen lọt, hơn nữa, việc này nếu giao vào tayanhhai, tớ ở cam đoan rằng cậusẽkhôngchịu thiệt.”

Trang Thư tìnhnóithế nàothìcũng là người từng cầm quyền cao, cho dù là trong giấc mơthìchuyệnđãtrải qua cũng có thể ảnh hưởng đến nàng,

“Chuyện này tớ hiểu, nếu như tôiđãnóichuyện này với cậu, tức là tớthậtsựtin tưởng cậu, cũng tin tưởng người cậu chọn.”

Lưu Chân Chân giữ lấy tay nàng, nắm chặt.

anhtrai của Lưu Chân Chân gọi là Lưu Bác, lúc bước vàotrênmặt đeomộtchiếc kính màu đen, vóc người rất cao, mặc áo sơ mi trắng quần tây rất ra dáng củamộtđàn ông thành đạt.

https://thuviensach.vn

“Chân Chân, có chuyện gì màkhôngthểnóitrong điện thoại.” Lịchsựgật đầu với Trang Thư Tình coi như chào hỏi, Lưu Bác cưng chiều xoa xoa đầu emgáimình, hiển nhiên có thể thấy thấy tình cảm của haianhem rất tốt.

“Tóc của em rối hết cả lên.” Lưu Chân Chân nhiên người né tránh,

“anh, đây là Trang Tình.”

Giới thiệumộtcâu, Lưu Chân chân rất tự nhiênđiđến đóng cửa lại, sau đó nhìn qua mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài.

Lưu Bác nhìn động tác của nàng nhướng mày, cẩn thận như vậy?

“Xin chào, Trang tiểu thư.”

Trang Thư Tình rất tự nhiên, thoải mái đưa tay ra, chủ động bắt tay,

“Là tôi tìm đến Lưu tiên sinh, tôisẽtrực tiếpđivào vấn đề chính, trong tay tôi cómộtphương pháp y học cổ truyền,khôngbiết Lưu tiên sinh có cảm thấy hứng thú haykhông?”

“Y học cổ truyền?” Lưu Bác thú vị nhìncôgáitrước mắt, “hiệntại muốnđitìm phương pháp y học cổ truyềnthậtsựkhôngphải là chuyện dễ,khôngbiết trong tay Trang Tiểu Thư có bao nhiêu phương pháp?”

“Đừng cónóichuyện quái khí như vậy.” Lưu Chân Chân đánh gãy lờinóicủahắn, bất mãn vìhắnkhôngchịu khách khí với bạn của nàng, “Em tin lời của Trang Tình, chúng em quen biết nhau 2 năm qua, Trang Tình chưa bao giờnóichuyện màkhônggiữ lời.”

“Chân Chân!” Lưu Bác bất đắc dĩ, “Dù saothìanhcũng phải hỏirõràngmộtchút, Nếu phương pháp này làthật, chỉ bằngmộtđơn thuốc, có thể bằng được cảmộtsản nghiệp.”

“Những thứ đó emkhônghiểu, em chỉ biết, trước giờ những chuyện mà Trang Tìnhnóira, nàng đềuđãcó nắm chắc, nếu như ngay cảsựtín nhiệm cơ

https://thuviensach.vn

bản cũngkhôngcó,thìcònnóigì đến chuyện hợp tác.”

Lương Bác cứng họng. Lời nàyhắnthậtsựkhôngthể nào phản bác!

Trang Thư Tình cười, đè lại tay Lưu Chân Chân, “Phương pháp làthật, tổng cộng có 3, tất cả tôi đều nhớrõ, nếu nhưanhkhôngtin,hiệntại tôi có thể

viết ra,anhchỉ cần tìm ngườiđinghiệm chứng. nhưng mà phải làm cẩn thậnmộtchút, đừng để người khác nhập được tiện nghi, Chân Chân, cho tớ

mượn giấy bút.”

“Ởtrênbàn có đó.”

Trang Thư Tình đương nhiênkhôngphải chỉ biết có ba, đoạn thời gian trước khi Chỉ Cố trở về, những ngày rảnh rỗi, làm đềusẽtrao đổi cùng ngự

y, cũngsẽlấy ramộtít phương thuốc để thảo luận,khôngphải tất cả phương thuốc nào cũng đều thích hợp với thế giới này, nhưng có mấy phương thuốc dưỡng thân kiện thể lại rất thích hợp.

Nếukhôngphải là dokhôngmuốn chọc người khác chú ý, đừngnóilà ba.

nhiều hơn nữa cũngkhônglà vấn đề, nhưng khi nghe Lưu Bácnóimộtđơn thuốc cũng có thể dựng lên đượcmộtsản nghiệp, nàng liền có chút hối hận, 3 phương thuốc là quá nhiều.

Trang Thư Tình chỉ viếtmộtđơn, dược liệu, khối lượng. Hành văn liền mạch lưu loát.

Lương Bácâmthầm quan sát nàng. thấy nàng chắc chắn như vậy trong lòng càng tin tưởng. Nếu thựcsựcó 3 phương pháp y học cổ truyền…

Lưu Gia, ha ha.

Cầm tờ giấy lên, Trang Thư Tình thổi theo quán tính, sau đó... nàng muốn tìmmộtcái lỗ để chui xuống.

https://thuviensach.vn

Lưu chân chânđãcười nghiêngtrênghế sofa.

Tuy rằng Lưu Báckhôngcó thất thố, Nhưng ý cườitrênmặt cũngkhôngche giấu được, nhận lấy phương thuốc, đưa cho nàngmộtcác bậc thềm, “Trang tiểu thư từng học trung y hay sao? Thói quen này chỉ có trung y mới có.”

“Ừm,trênthực tế, tôi học tây y 8 năm, sau này cómộtchút trung y.” Lúc đầu có chút xấu hổ, sau đó Trang Thư Tình rất nhanh liền trấn định lại.”

Lưu Chân Chân ý nhíu mày, “ Tớ chưa nghe cậu kể chuyện này, cậu học tây y vậy sao phải đến chỗ này của tớ làm thú y?”

“Bởi vì tớ bị người ta hấtmộtthùng nước bẩnkhôngngẩng đầu lên nổi, thanh danhđãbị hủy hết,khôngcó bệnh viện nào dám thuê tớ.” Chuyện năm đó khiến nàng vô cùng thống khổ, nay nhắc đến lạinhẹbẫng, Thậm chí lờinóicòn mang chút chế nhạo, ừm, cảm giáckhôngsai.

Nhìn ánh mắt kỳ quái của Lưu Chân Chân, Trang Thư Tình cười vô cùng tiêu sái, “Cậu cũng biết là tớ cần tiền, nếu tiếp tục so đo những chuyện như vậythìlàm sao có thể sống sót, cho nên tớđihọc Thú y hai năm, chứkhônglàm sao? Cậu nghĩ giấy phép của tớ là giả?”

“Tên vương bát đản nào dám hắt nước bắn lên người cậu?”

“Chuyện cũ rồi, trước kiakhôngphải cậunóiLưu gia ở trong y dược thế

gia ai cũngkhôngthể chen lọt hay sao? Công việc bác sĩkhôngthể làm giả

được, bọn họ có thể may mắn lợi dụng tớ để thoát khỏimộtkiếp, nhưng lần sauthìchưa hẳn, bây giờ trèo càng caothìsau này tésẽcàng đau, cứ chờđi.”

“Là cậu quá hiền.” Lưu Chân Chân bĩu môi, “Nếu như cậu là bác sĩ, xem rakhôngcần phải đưa cậu đến bệnh viện, chậc, vào cửa tiệm cua tớ

đám thú y kiathậtđúng là may mắn, cómộtngười học y mười năm xem bệnh cho chúng nó.”

https://thuviensach.vn

Lưu Bác cẩn thận gấp lại đơn thuốc bỏ vào túi, sau khi biết được nàng là người học y mười năm, ánh mắthắnnhìn nàng quảthậtnặng hơn rất nhiều, là lừa hay là ngựa, kiểm tra xong rồinói, “Trong vòng hai ngày nay có thể

cho tôi cách liên lạc vớicôđượckhông?”

“Có thể.” Trang Thư Tình sảng khoái đáp ứng, nhìn hai huynh muội có chuyện muốnnói, nàng rất thức thờiđira ngoài.

Lưu Chân Chânđiđến bên cửa sổ, như có đăm chiêu nhìn bóng dáng của Trang Tình, nàng cảm thấy Trang Tình mấy ngày nay có chút kỳ quái, nhưng nếunóikỳ quái ở đâu nàngthậtkhôngnóira được, điều suy nhất nàng có thể khẳng định là Trang Tìnhđãgặp phải chuyện gì đó.

“anhhai,anhkhôngthể đểcôấy chịu thiệt.”

“Em chocôấy là em hay sao?” Lưu Bác sóng vai cùng đứng với nàng, cùng nhìn theo bóng dáng của Trang Thư Tình, “Đầu tiênnóilà có ba phương pháp, nhưng lại ghi cómột, emnóithử coi, nếu như phương pháp này làthật, ta lạikhôngđưa cho nàng đủ những lợi ích mà nàng cần,khôngchừng nàngsẽđem hai phương pháp kia đưa cho những người khác trong Lưu gia, để bọn họ cùng lên võ đài với ta?”

Lưu Chân Chân nháy mắt hỏi, “Trang Thư Tình có lợi hại như vậy sao?”

Lưu Bác khẳng địnhnói, “Có.”

nóikhôngchừng còn lợi hại hơn rất nhiều so với những gìhắnđoán.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 205: Đoán Lo Trước Lo Sau

Bên trong Bạch phủ.

Phúc Nguyên vừa mở mắt ra, Bạch Chiêm liền lập tức hỏi, “Như thế

nào?”

Phúc Nguyên lắc đầu, “Nhân quả của Trang thí chủ ở thế giới kia vẫn chưa hết, ràng buộc quá chặt.”

Đáy lòng Bạch Chiêm nổi lên ý lạnh, ánh mắt nhìn người có thể đục ra thành Lỗ, “ ngươi đã nói là có thể nắm chắc 6 phần.”

Phúc Nguyên không để ý thái độ của bạch Chiêm, “ Nhân quả của Trang tiểu thư ở thế giới kia vẫn chưa đoạn, nhưng không phải là không có cơ hội, chỉ là thời cơ chưa tới.”

Bạch Chiêm thu tầm mắt lại, nhìn về phía hoa sen trận, người trong hoa sen trận vẻ mặt vẫn hồng nhuận, Tuy rằng sắc mặt không tốt như trước, Nhưng bằng mắt thường vẫn có thể nhìn ra được, hai ngày qua, khí huyết của Hữu Phong đã yếu đi rất nhiều.

Thời cơ chưa tới, vậy phải chờ đến khi nào thì thời cơ mới tới?

Vào lúc này, tin tức Trang Thư Tình bệnh nặng đã truyền khắp cả

nước, hoàng đế đã mấy lần sai người tới nghe ngóng tin tức, Bạch Chiêm cảm thấy phiền, lập tức đóng cửa Bạch Phủ, bất cứ ai cũng không cho vào.

Đổng Lão Gia Tử tự mình đến cửa.

https://thuviensach.vn

“Tránh ra, lão nhân ta có quyền gặp mặt cháu gái mình.”

Hướng Tả không Có ý muốn nhường bước, “Đổng lão gia tử thứ lỗi, công tử chính miệng ra lệnh đóng cửa, chuyện này cũng là suy nghĩ cho Trang Tiểu Thư.”

Việc liên quan đến cháu gái, nếu để xảy ra chuyện, dù là nhỏ hắn cũng không thể khinh thường, nhất thời có ý thoái nhượng, “Tình huống của nha đầu kia rốt cuộc là như thế nào?”

“Thoạt nhìn không có gì khác, tiểu thư chỉ đang ngủ, nhưng mà gọi như thế nào Trang tiểu thư cũng không tỉnh lại, Phúc Nguyên đại sư của Tăng Trí Tự nói mệnh cách của Trang tiểu thư khác với người thường, đại sư đang bày hoa sen trận để cứu Trang tiểu thư, mong lão gia tử an tâm một chút.”Ngữ khí của Hướng Tả trầm trầm, “Chúng ta đều mong trang tiểu thư

không xảy ra bất kỳ chuyện gì, mọi người đều tận lực thu xếp ổn thỏa.”

Lão già tử tin lời này, những người khác khó có thể nói, nhưng Bạch công tử hắn chắc chắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp có thể để cứu Tình nha đầu.

Nhưng mà, nếu như tất cả biện pháp có thể nghĩ ra lại vẫn không thể

khiến người tỉnh lại thì sao?

Lão gia tử cầm quải trượng, bàn tay run rẩy, không dám nghĩ sâu.

May mắn, hiện tại ở trong triều không xảy ra chuyện lớn, trong đó đa phần là do Tình nha đầu sắp xếp ổn thoả, khiến cho sự việc không có ảnh hưởng gì quá lớn.

Những việc nhỏ khác, thái tử và Lục Bộ triều thần có thể xử lý, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn.

Triều đình không có người cầm lái, nhưng lại quy củ ngoài suy nghĩ

của mọi người, quan viên biểu hiện vô cùng thành thật.

https://thuviensach.vn

Ai cũng không phải là người ngu. Lúc này để xảy ra chuyện, Châm dầu vào ngọn lửa đang cháy của Bạch công tử, không biết hôm sau cái đầu của ngươi có còn trên cổ hay không, ai cũng không dám cam đoan bản thân có thể toàn mạng trước lửa giận của Bạch công tử.

Nhưng mà, họa vô đơn chí là vào lúc này hoàng thượng suy nghĩ quá nhiều, đã bị bệnh.

Vinh Chính mang phương thuốc trình lên, “Tâu Hoàng Thượng, đây là phương thuốc mà Trang tiểu thư khi ở trong cung đã có cùng thần thảo luận về cách ứng phó với bệnh tình của hoàng thượng trong trường hợp khẩn cấp” chính là tình huống trước mắt.

Tuy rằng lúc này hoàng đế cảm thấy đầu của hắn vô cùng đau đớn.

nhưng lời của Vinh Chính hắn vẫn có thể nghe rõ, nhưng càng nghe rõ trong lòng Lại càng khó chịu, hắn bị bệnh đã sớm có trong những đoán của nàng. nhưng bệnh của nàng thì sao? Ai có thể giúp nàng vượt qua?

Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn không hi vọng những lời này sẽ ứng nghiệm với nàng.

“Dùng đi.”

Vâng.”

“Tiếu nhi.”

Chu Tri Tiếu bước lên phía trước quỳ gối xuống, “ Phụ Hoàng, nhi thần ở đây.”

“Thư Tình đối với con cũng coi như là nửa ân sư, trước khi nàng tỉnh lại, con phải giúp nào ổn định lại giang sơn, không thể để nàng mất mặt.”

“Nhi thần... tuân chỉ”

https://thuviensach.vn

Bởi vì Chu Tri Tiếu biết hắn phải đứng ra làm chủ. Hoàng đế tuy nhắm mắt, nhưng khoé miệng vẫn hiện lên nụ cười, “Tiếu nhi, Chu Quốc đã được thư tình ổn định lại, con còn cần phải e ngại điều gì? Lúc trước, vì có thể đưa con lên làm thái tử, nàng không tiếc đánh cược với trẫm. Mang đến cho con người thầy tốt nhất, thần tử đắc dụng nhất, dân tâm ổn định nhất, một giang sơn như vậy con còn ngồi không vững. vậy, làm sao có thể

đáng với tấm lòng của nàng.”

Chu Tri Tiếu muốn nói rằng hắn sẽ không để cho Trang tỷ tỷ phải thất vọng, Nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, một câu cũng không thể nói nên lời.

Hoàng đế cũng không thèm để ý, vừa nói hắn vừa hồi tưởng lại, mới giật mình phát hiện, thì ra, thời gian cũng chỉ trôi qua có mấy tháng, nhưng, nàng lại có thể khiến cho Chu Quốc hay hình đổi dạng.

Thần tử, ai làm chức lấy, cho dù xảy ra thiên tai và có người ngấm ngầm hãm hại, nhưng lòng trung thành của nhân dân chống đối với Chu Quốc lại mãnh liệt chưa từng có như lúc này. Nghe nói, hai ngày qua đã có một số người đến chùa cầu phúc cho nàng, trong thời điểm sĩ khí của Cúc quốc đang tăng vọt như hiện nay, nhưng những tướng sĩ nàng phái đi vẫn chưa từng rơi vào thế hạ phong..

Hoàng đế suy nghĩ, sau này, con cháu của Chu Quốc đều đang thừa hưởng ân tình của nàng.

“Truyền ý chỉ của trẫm, Hộ Bộ thượng thư Lâm Tri và Thái phó Tô Văn phụ trợ Thái Tử giám quốc.”

”Tuân chỉ.”

Vốn dân chúng vẫn không quá tin tưởng rằng Trang tiểu thư bị bệnh nặng, nhưng sau đạo thánh chỉ này, toàn bộ kinh đô đều trở nên yên lặng.

https://thuviensach.vn

Dân chúng đi chùa ngày càng nhiều.

Trang Thư Tình đương nhiên không biết những chuyện này, bởi vì vẫn không thể đi vào giấc mơ, thậm chí giấc ngủ của nàng cũng càng ngày càng kém, lúc này nàng còn đang hoài nghi bản thân có chứng ức chế.

Lưu Chân Chân không dám cho nàng làm việc quá nhiều, cũng không dám nàng ở một mình, mỗi ngày đều gọi Trang Thư Tình vào văn phòng của mình để ngồi.

Trang Tình là cô nhi, tình huống hiện tại của Trang Tình lúc này nếu để Trang Tình ở nhà một mình, cô sẽ không yên lòng.

Nhận điện thoại, Lưu Chân Chân nói: “Anh hai của tớ sắp đến.”

Trang Thư Tình ngồi thẳng người.

Lưu Bác vẫn mặc quần tây và áo sơ mi trắng, tay áo vén lên, lột da rắn chắc màu đồng.

Ngồi xuống vị trí đối diện Trang Thư Tình, lấy kính râm xuống đặt trên bàn, Lưu Bác ngẩng đầu, nhìn vào mắt Trang Thư Tình.

Không cần phải nói gì, Trang Thư Tình cũng biết được kết quả, cho nên mỉm cười, tuy rằng tinh thần không tốt, như nhưng lại như người nắm chắc thắng lợi trong tay.

”Trang tiểu thư thật tự tin.”

”Thứ trong tay, tôi vẫn luôn nắm chắc.”

Lưu Bác nhún nhún vai, “Không biết Trang tiểu thư tính toán muốn hợp tác thế nào.”

https://thuviensach.vn

“Tôi thích nói chuyện với người thẳng thắn.” Trang Thư Tình ngả

người dựa vào ghế, tư thái hoàn toàn thả lỏng khiến Lưu Bác càng thêm hứng thú.

Mấy ngày nay hắn đã đem lý lịch của Trang Tình tra xét từ đầu đến cuối, chuyện nàng học y nhiều năm là thật, bị hắt nước dơ lên người cũng là thật, thân phận cô nhi của nàng càng thật, nhưng biểu hiện của cô gái này, quá mức xuất sắc, khí độ của nàng, bối cảnh như vậy không thể nào dưỡng ra được.

Phương thuốc cổ truyền thì càng không thể cầm ra.

nhưng cố tình cô gái này lại có.

“Ba phương thuốc, hai phần trong đó dùng để đổi lấy 15% cổ phần, cho dù có bị pha loãng như thế nào thì 15% cổ phần của tôi cũng không thể

thiếu, không có vấn đề gì chứ?”

“Trên thực tế, con số Trang tiểu thư muốn còn ít hơn dự đoán của tôi.”

“Tôi không có lòng tham quá lớn chỉ cần có đủ tiền là được, 15% cổ

phần không phải là con số nhỏ.”

Lưu Bá khẽ gật đầu, “Vậy còn một phương thuốc còn lại thì sao?”

“Cái này, tôi tặng không cho Lưu tiên sinh, nhưng tôi hi vọng, Lưu tiên sinh có thể đáp ứng tôi hai diều kiện.”

”Mời nói.”

Trang Thư Tình đã sớm nghĩ tốt, lúc này không hề lo lắng nói ra: “Tôi đoán anh hẳn là muốn rời khỏi Lưu gia dể bắt đầu từ con số không, nói như

thế, sự tồn tại của tôi là không thể giấu giếm, như vậy, tôi hi vọng Lưu tiên https://thuviensach.vn

sinh có thể cam đoan sự an toàn của tôi, cùng với những người có liên quan tới tôi.”

“Đây là điều tôi phải làm, còn cái thứ hai?”

“Cái thư hai.” Trang Thư Tình buông mắt tầm mắt xuống, “Hi vọng Lưu tiên sinh có thể chiếu cố cho cô nhi viên Trưởng Thành, những đứa nhỏ ở cô nhi viện muốn đến làm ở công ty, cũng xin Lưu tiên sinh dàn xếp.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 206: Đi Vào Giấc Mộng

Lưu Bác nhíu mày, “Trang tiểu thư là người thông minh, chắc cũng biết được đạo lý: tài có bao nhiêu thì cơm ăn bấy nhiêu, cho dù là đối với mình, hay là người khác đều sẽ có lợi.”

“Tôi biết, tôi nói chuyện vào công ty không phải là vào chức quản lý, mà là ở vị trí thích hợp với bọn họ, nếu học kế toán thì vào tài vụ, Nếu chỉ

mới tốt nghiệp trung học, Vậy thì vào xưởng, anh Lưu cảm thấy thế nào?”

“Yêu cầu cô đương nhiên không quá đáng.” Lưu Bác sửa lại dáng ngồi, thưởng thức trong mắt không thể nào che giấu, “Tôi rất kinh ngạc, Trang tiểu thư thế nhưng có thể tận tâm đối với cô nhi viện như vậy, xã hội hiện tại, người biết tri ân cũng không nhiều.”

Trang Thư Tình nhíu mày, tiếp tục nói ra quyết định của mình, “Tôi có việc cần có sự giúp đỡ của luật sư, không biết anh có thể giới thiệu cho tôi người đáng tin cậy, tôi tính mở một tài khoản trong ngân hàng, tiền lãi hàng năm sẽ được đưa vào đó, hàng tháng cố định gửi tiền đến cô nhi viên. Sau này những đứa nhỏ trong đó lớn lên có thể làm chút buôn bán nhỏ, cũng có thể đóng góp cho cô nhi viện, cụ thể phải làm thế nào, đành phải nhờ người có chuyên môn rồi.”

Lưu Chân Chân lúc này đã ngồi xuống bên người Trang Thư Tình, muốn nói gì đó, nhưng lại bị cái liếc mắt của anh trai khiến cô chỉ có thể im lặng.

https://thuviensach.vn

“Theo tôi được biết, hiện tại trong cô nhi viện có ba mươi hai đứa trẻ, số tiền lớn như vậy…”

“Về sau sẽ nhiều lên, Lưu tiên sinh có tin hay không?”

Anh tin, cho dù có không quan tâm đến đứa nhỏ của mình, thì điều kiện của con hắn cũng sẽ tốt hơn những đứa trẻ trong cô nhi viện rất nhiều, bản tính con người chính là như thế, không liên quan đến thiện ác.

Nhưng mà, “không biết tôi có hiểu sai ý của Trang tiểu thư không? Vì sao tôi lại cảm thấy ngữ khí của cô càng giống như ủy thác, việc này, về sau Trang tiểu thư có thể tự mình quản lí không tốt hay sao?”

“Tôi có chuyện khác cần phải làm.” ngữ khí rất nhẹ, nhưng cả hai anh em đều có thể nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói của cô. Lưu Bác đoán, cô an bài nhiều chuyện như vậy, vì trong lòng có chuyện quan trọng muốn làm.

“Sẽ không phụ sự tín nhiệm của cô.”

Trang Thư Tình đột nhiên cười, người nghiệm chứng phương thuốc kia có thể tin được?”

“Là thuộc hạ của tôi, sau này vị trí trong công ty cũng có chỗ của bọn họ, có gì không ổn?”

“Kết quả như thế nào anh vẫn chưa nói cho tôi.”

Trong lòng Lưu Bác chuyển qua vài loại ý niệm trái với lương tâm.

Nhưng lời cũng không dừng lại, “Bọn họ xác định đây là một phương thuốc dưỡng thân rất hiếm có”.

“Nếu như bọn họ thật sự được anh tín nhiệm, vậy tôi yên tâm.”

https://thuviensach.vn

“Phương thuốc có vấn đề?” Lưu Bác lập tức phản ứng được, nhưng bọn họ đã kiểm tra qua, sau đó đều vô cùng vui mừng xác nhận đây đúng là một phương thuốc cổ truyền.

“Vấn đề lớn thì không có, chỉ là tôi đã thay đổi một phần nhỏ trong phương thuốc, nhưng sau khi dùng, sẽ có sự chênh lệch gấp mười lần so với phương thuốc thậtcó chút chênh lệch.”

Cho nên mặc dù đã cho Lưu Bác toa thuốc, nàng vẫn đề phòng, nếu anh ta nổi lên ý xấu, cô sẽ tìm một vị đối tác khác, dùng phương thuốc giống vậy để đả bạại hắn.

“Lưu tiên sinh hiểu lầm, tôi không phòng anh, chỉ là phòng những người nghiệm chứng.”

Lưu bá nhìn nàng một cái thật sâu. Cầm lấy di động ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại, Trang Thư Tình hiểu ý của hắn, dứt khoát nhắm mắt dưỡdưỡng thần.

Đại khái nửa giờ sau, tin tức lập tức được truyền đến.

Lưu Bác đenMặt Lưu Bácn đến độ không thể nhìn.

“May mắn nhờ có angTrang tiểu thư giúp một tay, giờ mới biết được Lưu gia thế nhưng để mắt tôi đến như vậy.”

Lưu Chân Chân giật mình, “Anh Hai,ýgì? ý anh là Lưu gia chogiacho người theo dõi anh? Ai? Là bác? Chú Ba? Hay là…”

“Chỉ cần là Lưu gia, ai cũng không có gì khác nhau, hiện tại người làm chủ Lưu giagi vẫn là ba, nếu bọn họ có hành động gì, em cho rằng ông ấy ba không biết? Ông ấyÔng biết, như không llàm gì cả. Thậm chí còn không cảnh báo cho anh. Hừ, thật đúng là cha ruột.”

https://thuviensach.vn

“Có mẹ kế thì sẽ có ba dượng,ã sớm đoán trước.” Lưu Chân Chân cười lạnh, “Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần nể tình, anh, đã đến lúc lấy đi cổ phần của mẹ, chúng ta không cần gì hết, ỉchúng không thể

để người khác chiếm được tiện nghi.”

Lưu Bác hhít sâu một hơi, “AnhAnh đi một chuyến về nhà ông ngoại, thương bàn với ông ngoại một chút, Thử xem ông ngoại nói như thế nào, Còn có ba đơn thuốc cổ truyền này, khôngphải anh cảm thấy hứ chỉ có chúng tang thú với nó.”

Trang Thư Tình giống như không nghe thấy chuyện của Lưu gia, gật đầu nói: “Chỉ cần 15% cổ phần công tytôi không thiếu, nnhững chuyện kháckhác hai người cứ tùy ý.”

““Yên tâm, Từ gia theo chính trị, chỉ cần bọn họ muốn nhúng tay vào, bước v ai cũng phải suy nghĩ kỹ trước.”

Từ gia là nhà ngoại của Lưu chân chân.

Trang Thư Tình có chút đăm chiêu gật đầu, dân không đấu với quan, Ở chỗ nào cũng vậy, cô nhi viện nếu có quaan trên chống lưng, sau này sẽ

không phải sợ nguwofi không có mắt đến quấy rốicần lo lắng nhiều.

Lưu bác rất để bụng chuyện nàyày, hai ngày sau, mọi chuyện cơ bản đều đã được định xong, cho dù là ườngtài chính hay là làm chỗ dựa cho cháu ngoại, Từ giagi cũng đã tham dự vào.

Trang Thư Tình mượn một số tiền lớn từ Lưu Chân Chân, thuê thuê một vị luật sư cực kỳ tài giỏi. trả lương cao Những chuyện tài sản này, ngiúp đỡ tuyển dụngếu làm tốt,Cam đoan sau này tất cả đều sẽ phát huy tác dụng.

Cònhiện tại t

https://thuviensach.vn

Mà nàng vẫn tìm cách đi vào giấc mơ kia.

Mấy ngày liên tục không thành công,lúc này Trang Thư Tình cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng giống như đi đến một nơi khác, người ở nơi đó, quen thuộc khiến nàng muốn khóc.

“Hữu Phong!”

Nghe được âm thanh đó, Trang Thư Tình lập tức nhìn qua, là hắn, người nam nhân trong giấc mơ của nàng, chỉ là thoạt nhìn như gầy hơn, sự

vui mừng lộ ra từ trong mắt của hắn, chân thật như vậy, nàng sao có thể lừa dối bản thân. Đây chỉ là một giấc mơ sao?

”Chỉ Cố...”

Trang Thư Tình muốn tiến lên, nhưng cơ thể lại giống như có ngàn vạn sức nặng kéo nàng không thể bước tới nửa bước, nam nhân kia rõ ràng đã đi tới trước mặt nàng, nhưng lại không thể đụng đến nàng.

Ảnh dần dần mơ hồ,Trang Thư Tình gấp đến độ hô lớn, “Chỉỉ Cố,ta làm saota có thể tr tở về, giúp ta trở về, ta muốn ở lại bên cạnh chàng, Chỉỉ

Cố…”

”Chỉ cố!” Vết Nước mắt rơi đầy khuôn mặt Thư Tình, cô lập tức ngồi dậy, đưa mắt nhìn chung quanh, nhìn rõ mọi thứ, nước mắt càng rơi nhiều, nàng nên vui mừng rốt cuộc có thể tiến vào giấc mơ kia, thấy được nam nhân kia, hay nên hay là nên khổ sở vì không thể ở lại nơi đó.

Nhưng mà, chuyện này cho thể cho nàng hi vọng, Đúng, nàng phải nhanh chóng xử lý tốt chuyện ở nơi này, không có bất kỳvướng bậ vướngn rời đi.

Mà bên kia, BạchLưu Chiêm cũng lập tức giật mình tỉnh lại.

https://thuviensach.vn

Nhiều ngày chưa ngủ, vừa rồi không biết vì sao hắn lại ngủ, nhưng mà, ở trong giấc mơ hắn có thể gặp được HữuHữu Phong Hắn! Hắn không tin đây chỉ là giấc mơ!

“Đại Hòa Thượng,Sao lại như vậy!”

Phúc Nguyên đại sư bấm đốt tay, “Còn thiếu một chút.”

“Vừa rồi, Quả thật là hữu Phong sao?”

“àBạch thí chủ, bần tăng lúc này đã bần tăng có bảy phần nắm chắc.”

Phúc Nguyên đứng dậy rời khỏi hoa snliên trận đi về phía cửa, Ánh sáng của ngôi sao kia lúc trước vẫn chỉ le lói nhưng lúc này đã hơi tỏa sáng lấp lánh.

“Trang thíc hủủ muốn trở về nơi này, nàng đangđã nghĩ tất cả biện pháp để có thể trở về, bần tăng bần tăng không biết nàng đã làm những gì.

Chỉ có thể biết là ràng buộc ở thế giới kia đối với nàng đã buông lỏng đi rất nhiều, việc trở về có lẽ sẽ là chuyện sớm muộn.”

Bạch chiên nhắm mắt lại, Lệ Thú Trong lòng hắn đang rít gào muốn hủy diệt,Lúc này con dã thú kia đã Bình ổn Rất nhiều.

“Bần tăng là người ngoài cũng có chút cảm thấy hâm mộ Bạch công tử, con người lúc sống có thể có đươc quyền quý, duy độc chân tâm là khó cầu, người tuệ chất lan tâm như Trang thí chủ càng là một vị nữ tử khó có được trên đời, về sau, mong rằng Bach công tử có thể đối xử tốt với nàng.”

Bạch Chiêm sao có thể hứa hẹn cam đoan với một hòa thượng, hắn chỉ

nghĩ ở trong lòng: Mạng này của hắn cũng có thể đưa cho Hữu Phong, Hắn nguyện ý vì Hữu Phong mà tiến nhập ma đạo, cũng có thể vì nàng mà bỏ

kiếm xuống, nàng muốn hắn là người như thế nào, hắn có thể trở thành https://thuviensach.vn

người như thế đó, Hắn là Bạch Chỉ Cố của Hữu Phong, cũng nguyện vì nàng mà trở thành Bạch Chỉ Cố.

Chỉ cần nàng có thể trở về, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn.

Sát tinh đã dần chìm vào ngủ yên, khóe miệng Phúc Nguyên hơi cong lên, nhưng vẫn tỏ ra trang nghiêm.

Trang Thư Tình không biết nàng nếu thật có thể trở lại thế giói kia thì thân thể này sẽ như thế nào, nên nàng bắt đầu viết di thư.

Không biết đã xé bản nháp bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ để lại một tờ

giấy mỏng.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ nàng đều đặt nó ở trên bàn, một khi không thể tỉnh lại cũng có thể giao phó cho những người còn lại.

Nàng cũng bắt đầu thúc giục Lưu Bác.

Hiện tại Lưu Bác chỉ cần nhìn thấy điện thoại của nàng hắn lập tức liền đau đầu, cho dù thủ tục liên quan hắn đều đã xử lý đầy đủ, dặt mua xong mọi thứ, nhưng chuyện sao có thể quá mức thuận lợi như vậy.

Mấy ngày qua cũng gầy đi rất nhiều.

Mỏi mệt xoa xoa mi tâm.Lưu bác Thở dài một hơi, Nói: “Thủ tục đã xong, Ta thu mua một công ty dược.Những thứ khác thì phải đợi một khoảng thời gian sau mới có thể đưa đến.”

“Ta hiểu,Chỉ cần xử lý xong những thứ cơ bản,Những chuyện khác ta sẽ không thúc giục.” Trang Thư Tình Cầm lấy một phần thủ tục Đọc lại kĩ

càng, sau đó đưa cho luật sư, vừa giới thiệu cho Lưu Bác, “Đay là Trịnh Ninh, luật sư của tôi, cũng sẽ là người theo dõi số tiền trong tài khoản, về

https://thuviensach.vn

sau hai người hẳn là sẽ có không ít cơ hội tiếp xúc, Trịnh luật sư, đây là Lưu Bác, Lưu tiên sinh.”

Hai người đều đã nghe qua đại danh của đối phương, bắt tay nhau liền coi như nhận thức.

“Tôi sẽ gửi cho anh một phần hợp đồng mà Trịnh luật sư đã đề xuất, Lưu tiên sinh cứ từ từ xem thử có vấn đề gì hay không, nếu không có, chúng ta nhanh chóng ký đi.”

Lưu Bác suy nghĩ một chút, hắn không có vấn đề gì, chi tiết còn phải nhờ luật sư cân nhắc, “Hai giờ chiều ngày mai gặp ở Tân Giang lâu.”

“Được.”

Lưu Bác vừa đi, Trang Thư Tình cũng để luật sư ra về, giữ lấy Lưu Chân Chân ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ giọng nói: “Cậu lại mời một người.”

“Còn cần cậu nói, vào thời điểm câu hợp tác với anh trai tớ, tớ đã sớm dự liệu đến.” hốc mắt Lưu Chân Chân có chút hồng, nhưng vẫn cười, “Cậu đã hợp tác với anh trai tớ rồi, về sau sợ là sẽ ít gặp cậu hơn, đại ca của tớ

rất có hảo cảm với cậu, nếu không, hai ngươi thử xem.”

Lời nói nghe như vui đùa nhưng Trang Thư Tình biết nàng nói thật, ánh mắt Lưu Bác nhìn nàng có chút thay đổi, nhưng nàng biết, trong đó có lẽ có yên mến, có thưởng thức, càng nhiều những thứ khác, nhưng duy độc lại không có tình yêu đơn thuần.

Nàng đã tự mình cảm nhận được một thế nào là tình yêu đơn thuần, làm sao còn có thể để những thứ này vào mắt, Lưu bác không phải người có thể mang đến tình yêu cho nàng, hắn là người làm ăn, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu.

https://thuviensach.vn

“Chân Chân, thân thể ta không tốt, sợ là không vào được cửa của Lưu gia, nhưng mà chúng ta là bằng hữu, tớ vẫn sẽ nhớ cậu.”

“Lời này sao nghe vào tai lại kỳ cục như vậy.” Chân Chân cũng biết hi vọng không lớn, lời Trang thư Tình cũng nằm trong dự đoán của nàng, chỉ

là có chút đáng tiếc.”

Trang Thư Tình cười cười đứng dậy, nhìn xung quanh nơi mà nàng đã cư trú hơn hai năm, trong lòng yên lạng ghi nhớ tùng thứ.

“Nhưng mà tớ thấy gần đây sắc mặt của cậu càng ngày càng không tốt, nếu có rảnh thì nhất định phải đi làm kiểm tra, bằng không, tớ đi với cậu?”

“Bệnh viện tớ quen thuộc hơn cậu, còn cần người đi cùng sao? Yên tâm, sự tình tớ thu xếp ổn thỏa rồi lại đi.”

Nơi đó là nơi đầu tiên nàng làm việc, nhất định là muốn đi, còn bệnh viện kia, có thể cự tuyệt nàng làm bác sĩ, nhưng có thể cự tuyệt nàng làm bệnh nhân sao?

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 207: Tìm Bùa Hộ Mệnh

ngày Tiếp theo, Hai người cùng mang luật sư đến Tân Giang lâu Để

ký hợp đồng.

“Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ,Tôi khẳng định sẽ là một đối tác khiến anh có thể yên tâm nhất Từ trước đến giờ.”Trang thơ tình đùa giỡn nói, chợt sửa lại đề tài,

“ không biết từ trưởng phòng có thể cho tôi thời gian nửa giờ hay không?”

tươi cười trên mặt lưu Bác cứng lại, “nếu là vì hợp tác của chúng ta…”

“phải, nhưng cũng không phải.” Trang Thư Tình đứng dậy kéo cửa sổ

lên, hơi nóng từ bên ngoài truyền vào, át đi cái lạnh của máy điều hòa, khiến cho nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút, “Tôi có một phần lễ vật muốn tặng cho từ bộ trưởng,Nhưng mà, nế như từ bô trưởng không có thời gian,Tôi cũng không bắt buộc.”

Là một phương thuốc nữa!

Lưu bát cơ Hồ có thể lập tức đoán được,Nàng có thể lấy ra 3 phương thuốc cổ truyền, chưa chắc sẽ không có phương thuốc thứ tư.

Chỉ là nếu như lấy một phương thuốc cổ truyền để mang đi tặng lễ, hồ

đồ rồi sao?

https://thuviensach.vn

Nhưng mà, bất kể là vì lý do nào, thì hắn cũng không có đạo lý sẽ đem đồ tốt như vậy đẩy ra bên ngoài.

“ chờ một lát.”

Cửa đóng lại, trang thư tình cũng không quay đầu.

Rất nhanh, Cửa lại một lần nữa được mở ra, “ông ngoại nói, Đang chờ

cô ở trong phòng.”

hiểu được câu trả lời ở bên trong, Trang thư tình quay đầu nói, “Trịnh luật sư, Chuyện tôi nhờ luật sư làm, tôi hi vọng có thể xong trong vòng 2

ngày.”

Trịnh Ninh gật đầu, không nói hai lời, là tức đứng dậy rồi đi, lúc đóng cửa hắn không khỏi nhìn vị nữ tử đang đứng ở bên cạnh cửa sổ nhiều hơn mấy lần, tóc cô ấy bị gió thổi bay.

Tính của hắn trước giờ luôn luôn ôn hòa, không phủng cao đạp thấp, ỷ

thế bức người, cho dù, nghề nghiệp của hắn là luật sư.

Hắn cảm thấy may mắn bản thân không vì nàng tuổi trẻ nên khinh mạn, hoặc là nới, từ khi nàng vừa mới xuất hiện trước mặt hắn, hắn liền không thể sinh ra nửa điểm tâm tư khinh mạn, cứ như vậy biểu đạt sự tôn trọng, hơn nữa là toàn tâm toàn ý, tận tâm hết sức có thể để đạt đến yêu cầu của nàng.

Hắn cũng nhận được sự hồi báo vô cùng lớn, hơn nữa còn vẫn luôn nhân đươc sự hồi báo,.

Nơi Từ gia ở là một nơi rất bình thường.

Sau khi được thông báo, tầng tầng kiểm tra mới được phép bước vào.

https://thuviensach.vn

Từ trưởng phòng cundg không có làm khso nàng, khi nàng vào nhà, hắn đã từ trên thư phòng đi xuống.

Tầm mắt hai người chống lại, trang Thư Tình không hề né tranh, nàng chầm chậm đến gần tựa như nhà mình vậy, vươn tay về phía đối phương,

“Xin chào Từ trưởng phòng, tôi là Trang Tình.”

Ánh mắt từ trưởng phòng khẽ nhúc nhích, tư thái này, hoàn toàn đem nàng đặt ở vị trí ngàng hàng.

Đưa tay bắt lấy tay nàng, sau đó buông ra, “Trang tiểu thư, mời ngồi.”

Dáng ngồi của Trang Thư Tình rất tự nhiên, hai chân khép lại, bài tay xếp lại đặt lên đùi, ánh mắt bình hòa, không có bất kì ý công kích, nhưng cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ khiến không ai có thể bỏ qua.

Lưu Bác vừa nhìn, trong lòng liền sáng tỏ. Mấy lần trước ở chung, Trang Tình chứa lần nào đặt hắn ở vị trí ngang hàng, cho nên tư thái như

vậy chưa từng xuất hiện.

Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

“Thời gian của Từ trưởng phòng vô cùng quý giá, ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, phiền ngài đưa giấy bút cho ta.”

Bảo vệ lập tức tiếp được ánh mắt của Từ trưởng phòng, laajo tức lấy giấy bút ra.

“Những người khác đi ra ngoài.”

Thái độ hoàn toàn đảo khách thành chủ! Hơn nữa còn làm vô cùng tự

nhiên.

Mà bảo vệ thậm chí giống như bản năng nghe theo lời của nàng, đi tới cửa mới phản ứng lại, nhất thời ai nấy vẻ mặt đỏ bừng.

https://thuviensach.vn

Thú vị. Từ trưởng phòng cười, “Đi ra ngoài, canh giữ cửa.”

Trang thư Tình lưu loát viết ra từng phương thuốc, buông bút xuống, nhưng chưa đưa qua, “Đây là một loại phương thuốc dùng để điều trị cho hoàng đế, ta dùng thứ này, giao dịch với trưởng phòng.”

“Nếu ta thật sự tặng không, sợ là Từ trưởng phòng cũng không dám lấy.”

Quả thật như thếm ở vị trí này của hắn, giao dịch so với lễ vật càng khiến hắn dêc tiếp thu hơn, Từ trưởng phòng dựa người ra sau, “Cô muốn lấy được thứ gì từ chỗ của ta.”

“Tôi nhất định sẽ không khiến trưởng phòng phải khó xử.” Đem phương thuốc đặt trên bàn trà, Trang Thư Tình nâng chung trà lên uống một ngụm, không tự giác toái ra tư thái không phải tuổi hiện tại của nàng sẽ

có.

“Xuất thân của ta như thế nào chắc là Từ trưởng phòng đã sớm điều ta xog, yêu cầu của ta chính là, chỉ cần một ngày từ gia chưa rơi khỏi đài, thì ngài sẽ phải bảo vệ cho cô nhi viện, không phải thứ gì cũng có thể đưa người vào cô nhi viện, viện trưởng sau này phải là người hưu ái, có tâm nhẫn nại, nhũng thứ khác, quỹ của ta dành cho cô nhi viện cũng mong rằng Từ gia có thể bảo vệ, không được phép để bất cứa người nào nhúng tay vào, quỹ này, về sau có thể sẽ khuếch đại rất lớn, sẽ không chỉ là của mỗi cô nhi viện của ta, nhưng ta hi vọng quỹ này có thể bảo vì sự sạch sẽ và tương đối độc lập, bất kì là ai, cũng không được phép nhúng tay vào.”

Chuyện này đói với từ gia thật sự là quá mức đơn giản, đơn giản khiến cho Từ trưởng phòng không thể tin được, nhưng rõ ràng là hắn có thể nhìn rõ, đó là tất cả những yếu cầu của nàng.

“Sao ta lai cảm thấy Trang tiểu thư vì muốn ta dễ dàng tiếp nhận phần lễ vật này nên mói đề ra yêu cầu đơn giản như vậy.”

https://thuviensach.vn

Đơn giả sao? Đối với Từ gia đương nhiên là đơn giản, nhưng đây là một cuộc buôn bán lâu dài, là việc nàng dùng một phương thuốc hết sức bình thường đối với nàng để đổi lấy sự yên ổn ít nhất là trong hơn hai mươi năm cho cô nhi viện.

Cô nhi viện nuôi nàng trưởng thành, đây là việc nàng nên làm.

“Vậy từ trưởng phòng ó đồng ý hay không?”

“Ta không có lý do để cự tuyệt.”

Trang Thư Tình cầm bút lên một lần nữa, hoàn thiện phương thuốc, ghi rõ ràng từng tác dụng và cách phối phương của từng loại nguyên liệu, sau đó mới đẩy về phía đối diện.

Từ trưởng phòng cầm lên xem, cho dù hắn ngồi ở vị trí này nhiều năm thì bàn tay cũng không nhịn được run rẩy.

“Nói như vậy, Từ trưởng phòng nhận thức không ý nguwoif có quyền trong giói Trung y, toa thuốc này có tác dụng hay không, bọn họ chắc chắn sẽ biết.”

Từ trưởng phòng nắm chặt tờ giấy trong tay, ý tứ hắn thể hiện đã rất rõ ràng, cũng bởi vì phần lễ vật này quá nặng, thái độ của hắn hòa hoãn hơn,

“Xem ra, trong cuộc giao dịch này, ta là người chiếm tiện nghi.”

“Đó cũng là ta cam nguyện,.” Từ Trăn là cán bộ cao cấp, một nguwofi bình thường như nàng không là thứ gì trong mắt hắn, nhưng sau khi tiếp xúc hắn mới cảm thấy nàng không đơn giản.

Yêu cầu của nàng không coi là chuyện lớn, cho dù đối phương là loại người nào thì chắc chắn đều sẽ đáp ứng, mà nếu như hắn là một người có lòng tham không đáy, vậy nàng chưa chắc đã có thể đưa ra một phương thuốc có ích tuyệt đối, mà sẽ tùy tiện viết ra một bản để qua loa tắc trách.

https://thuviensach.vn

Mà Từ Trăn này, hắn cho nàng cảm quan rất tốt.

Một người không tùy tiện nhận hết thứ tốt về mình, cố kị là diều đương nhiên, cũng luôn có một giới hạn cuối cùng.

Tác dụng của phương thuốc này không phải ở chính bản thân một người dùng, mà phải cùng chung, về phần người nào muốn cùng chung, trong lòng hắn hiện tại đã sớm biết.

Về phần có phải thực sực giúp hắn nâng cao một bước hay không…

Khóe miệng Trang Thư Tình câu lên, nàng đã làm tất cả nhũng thứ

nàng có thê, sau này mọi chuyện đều vô can đến nàng.

Trang Thư Tình đứng dậy, chủ động vươn tay như khi nàng tiến vào,

“Nguyện con đường làm quan của Từ trưởng phòng sẽ có thể trải dài bằng phẳng, cũng mong rằng Từ trưởng phòng có thể ghi nhớ lời mà ngài nói ngày hôm nay.”

Từ Trăn cũng đứng dậy cùng bắt tay với nàng, dáng người cao lớn, vẻ

ngoài đã trải qua gió sương khiến hắn thoart nhìn càng lộ vẻ uy nghiêm,

“Nếu có thể được như lời của Tảng tiểu thư thì âu cũng là nhờ phúc của Trang tiểu thư, Bác Nhi, con thay ta đưa Trang tiểu thư ra ngoài.”

Lưu Bác vẫn một mực đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng, Từ Trăn đưa người tới cửa, nhìn xe đi xa rồi mới trở lại phòng, mở phương thuốc ra nhìn một lú lâu, sau đó lập tức đi gọi điện thoại.

“Lão viên, ông đến đây một chuyến, tôi có thứ tốt muốn cho ông xem.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 208: Tìm Đường Trở Về

Từ gia muốn sử dụng phương thuốc kia như thể nào rang Thư Tình cũng không tiếp tục chú ý, cũng không đến cửa hàng thú cưng nữa, sau khi thương lượng thỏa đáng với Trịnh Ninh và doàn luật sư xong, nàng trả lại căn phòng thuê, màng theo hành lý đơn giản trở về cô nhi viện.

“Tình tỷ tỷ đã về rồi!” Hôm nay người gác cửa là một em gái, rất có lễ

phép tiến lên cầm giúp nàng một túi xách. Trang Thư Tình tránh đi, sờ sò đầu nàng, ôn nhu cười nói: “Đi nói với Tiểu Mẫn, một lát nữa sẽ có người đưa đồ ắn đến, mọi người đều có phần, để Tiểu Mẫn mọi người chuẩn bị.”

“Vâng!” Em gái nhỏ giòn tan trả lời, chạy như bay đi.

Trang Thư tình đi tìm viện trưởng.

Viện trưởng đang đeo kính lão, lúc này đang xem gì đó, ngẩng đầu lên thấy nàng tới liền cười, vẫy tay nói: “Tới đúng lúc, mau giúp ta xem phần tư liệu này.”

“Là tư liệu gì vậy ạ?” Trang Thư Tình nhận lấy xem qua một lần, là văn kiện của chính phủ.

“Nói là quốc gia muốn giúp đỡ cô nhi viện, cũng không biết lại là vị

quan nào muốn văn vẻ.” Chuyện như vậy luôn thường có, nhiều năm qua viện trưởng sơm đã thành thói quen, chỉ cần cô nhi viện có thể nhận được lợi, nàng sẽ không so đo với nhũng người luôn mang cô nhi viện ra để nói chuyện.

https://thuviensach.vn

Trang Thư tình lại biết lúc này chưa hẳn là quan viện đang ra vẻ, Từ

gia làm việc thật mau, xem ra là đã xác nhận được phương thuốc đó là thật, sẽ không biết bọn họ có thể nhìn ra mấy phần trong đó.

Đó quả thật là phương thuốc dùng cho hoàng đế, cũng bởi vì phương thuốc này là thật mới có thể khiến nàng càng thêm tin tưởng, tất cả mọi thứ

đều không phải là một giấc mộng hoang đường.

“Nhìn ra cái gì? Lsc này lai muốn làm gì?”

Trang Thư Tình phục hồi lại tinh thần, rấ nhanh nhìn lai, cời nói: “Thứ

này không hải hùng rỗng kêu to, cho dù là lợi ích gì, ngài chỉ cần cầm là được, dù sao thì chúng ta cũng không thiệt gì cả.”

“Đúng vậy, bọn họ dám cho, ta cũng dám cầm.” Viện trưởng tháo kính xuống, dụi dụi đôi mắt, “Nhsung mà không lâu trước đó ta nhận được tin tức, Khối đất của cô nhi viện chúng ta cũng không nhỏ, hình như là có người muốn đánh chủ ý đến, nếu như thực sự bị thu hồi lại, không biết phải ma bọn nhỏ đi nơi nào.”

Nếu như là trước đây, Trang Thư Tình sớm đã sốt ruột đến tá hỏa, nhưng lúc này nàng lại bình thản như nước, trước không nói có Từ gia chống lưng, cho dù thật sự đến nông nỗi ấy, thì số quỹ nàng vừa lập cũng có thể đủ đảm bảo cho cọn nhỏ.

Dù sao bây giờ chỉ đang là tin đồn, muốn truyền ra ngoài sợ là cũng không nhanh được như vậ, xưởng thuốc có sẵn, cuối năm có thể chia hoa hồng.

Những chuyện này, tất cả nàng đều lo đến.

“Đúng rồi, Tiểu Tình, hôm nay cũng không phải chủ nhật, sao con lại đến đây?”

https://thuviensach.vn

”Nhớ viện trưởng nên con tới.”

Viên rownrg vỗ nhẹ mặt nàng một chút, “Nói thật, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Sao dạo này lại gầy đi nhiều như vậy?”

“Thật không có việc gì, lúc trước con trực ban dùm người trong cửa hàng, hiện tại trong cửa hàng đã không có việc gì nên xin nghỉ một ngày.”

Thật không có việc gì?”

“Thởi tiết mùa hè có chút khó chịu nên bị sụt kí, viện trưởng đừng lo lắng.”

Viện trưởng biết nàng không nói thật nhưng cũng không tiếp tục truy vấn, không ít đứa nhỏ sau khi lớn lên dọn ra ngoài cô nhi viện đều có tâm đối với nơi này, nhưng tận tâm nhất chính là Trang Tình.

Tiền lương của nàng hiện tại không thấp, nếu hai năm qua tiết kiệm cũng có thể nói là dư giả, nàng lại là người rất biết tiết kiệm, nhưng lại không có dư bao nhiêu, bởi vì tiền nàng tiết kiệm được đều gửi đến cô nhi viện cho mấy đứa nhỏ.

Có đoi khi nàng cũng thường xuyên suy nghĩ cho bà lão này, chỉ là mỗi lần bản thân nhìn thấy vẻ mặt tư cười của nàng thì nhũng lời này rốt cuộc cũng không nói ra được.

Đứa nhỏ nàng nuôi lớn nàng biết, khuyên không được.

Ngủ lại một tối ở cô nhi viện, Trang Thư Tình chơi đùa với bọn nhỏ

một hồi sau đó yên lặng rời đi.

Không nói tạm biệt với bất kì ai, bởi vì sẽ không gạp lại.

Đứng ở trước cửa bệnh viện, Trang Thư Tình suy nghĩ nhìn những người đến người đi, chỗ này, thời điểm nào đi chăng nữa cũng vẫn thật náo https://thuviensach.vn

nhiệt.

Bác sĩ hẳn là nghề nghiệp không bị thất nghiệp.

“Trang Tình? Sao lai đến đây?” Người mặc áo choàng trắng đi ra cửa nhận điện thoại, nhìn thấy nàng, không khỏi kinh hô lên một tiếng, vội bàng cúp điện thoại đi tới.

“Thân thể có chút không thoải mái nên đến xem.” Trang Thư Tình cười nhạt, giống như không nhìn thấy đắc ý trong mắt của người đối diện.

Người này tên là Tần Mân, là một trong những người càng vào bệnh viện cùng một thời điểm với nàng, cũng một khoa, hướng phát triển cũng không khác lắm, ẩn ẩn có chút dè chừng nàng.

Nhưng thao tác cùng lý thuyết cơ bản nàng đều nắm chắc, lại rất ra sức, thời gian Tần Mân trang điểm và hẹn hò nàng đều dùng để đọc sách, hiểu biết tất nhiên là nhiều hơn nàng, bác sĩ chủ khoa cũng thích nàng, bình thường luôn hướng dẫn cho nàng. Sau khi nàng gặp chuyện không may, nguwofi cười lớn nhất chính là Tần Mân.

Nàng cho rằng bản thân không biết hau sao? Nhưng bệnh viện nhiều bác sĩ và y tá như vậy, không ý ngufoi có quan hệ tốt với nàng, hai vị sư

huynh cùng trường với nàng cũng làm việc ở trong này, nàng sao có thể

không biết.

Nếu hôm nay đã tự mình đưa đến cửa, nàng sẽ không khách khí.

Tần Mân lôi kéo nàng đến cửa, vẻ mặt giống như nơi này là địa bàn của nàng, nàng mới là chủ nhân, “Không thoải mái chỗ nào, tớ mang cậu đi xem.”

“Tim đập có hơi nhanh.” Trang Thư Tình giữ chặt lấy nàng, chỉ vào nơi đăng kí nói: “Ta đi đăng kí trước.”

https://thuviensach.vn

Tần Mân cười, “Cậu làm như vậy quá khách khí, đừng coi mình là người ngoài, đăng kí gì chứ, trực tiếp đi qua để Hứa phó viện trưởng khám cho là được.”

“Như vậy không hợp quy củ.”

Trang Thư Tình càng nói vậy, tân Mân càng thêm hăng hái, trong lòng không khỏi đắc ý nghĩ, lúc trước ngươi lợi hại thì thế nào, hiện tại không phải cũng là một người bệnh, đến bệnh viện phải thành thật đi đăng kí hay sao? Mà ta, đã là bác sĩ mổ chính.

Nàng đã quên, lúc Trang Tình rời khỏi bệnh viện cũng là bác sĩ mổ

chính.

Còn nàng, phải dùng mấy năm mới có thể đuổi kịp.

Nhìn Trang Tình còn đang do dự, Tân Mân trực tiếp kéo người về phía thang máy, “Còn nhớ khoa nội ở đâu không?”

“Đúng là có chút không thể nhớ rõ, lầu bốn hay lầu năm?”

“Trí nhớ này của câu nha, là lầu bảy.” Thang máy đến, khó có khi thấy thang máy không có người.

Hai người một trước một sau tiến vào thang máy, thang máy chậm rãi đi lên, Tần Mân nhìn về phía Trang Tình, thấy nàng gầy giống như tờ giấy, lòng nàng càng thêm đắc chí, “Nghe nói cậu làm thú y?”

“Ừm, tiền lương cũng cao hơn một chút.” Một mặt trong thang máy là thủy tinh trong suốt, Trang Thư Tình đi qua hai bước, dựa gần vào nhìn xuống phía dưới, giống như không biết rằng bởi vì câu nói của nàng đã chặn mất vẻ đắc ý trên mạt của đối phương, khiến cô ta không thể nói được lời nào.

https://thuviensach.vn

Thu nhập của một bác sĩ không cao hơn cả thú y, lời này khiến lòng người sao có thể cân bằng!!

Ần Mân không cam lòng hỏi, “Làm thú y thật sự dễ kiếm tiền như

vậy?”

“Cậu nghĩ gì vậy? Nếu như chỉ vì tiền thì đương nhiên là làm đọng vật nhanh hơn, ừm, lời này cũng không phải hoàn toàn chính xác, hiện tại hẳn là cậu đã lên làm bác sĩ mổ chính, thu nhập hẳn là không sai.”

“Ừm, cũng được.” Nếu không phải nàng lén thu tiền ngoài, sao còn có thể mua được hàng hiệu, Tần Mân còn đang muốn nói, lầu 7 đến.

Trên đường thế nhưng lại không có quá nhiều người.

Tần Mân đi nhanh hơn nàng một bước tiến đến cửa văn phòng, nhìn qua một hồi, không tìm được người, vô cùng quen thuộc đi về phía văn phòng chuyên gia, cũng không thấy.

Hỏi y tá vừa mới đi đến thì nhận được câu trả lời, “Hôm nay Hứa phó viện trưởng nghỉ.”

Tần Mân xem thời gian biểu một chút, Hứa Hạo quả thật đã nghỉ.

Hôm nay không phải là chủ nhật, sao có thể xin nghỉ?

Nàng không biết, nhung Trang Thư Tình lại nhớ rõ, Hứa Hạo không nghỉ vào chủ nhật, mà nghỉ cố định vào thứ tư, năm nào cũng vậy.

Cho nên nàng mới chọn thứ tư để đến.

Tần Mân hiện tại không thể xuống đài được, sắc mặt tất nhiên là không quá tốt, đang muốn nói sẽ giúp nàng đổi thầy thuốc, ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Trang Tình, giống như… mấy năm trước vậy.

https://thuviensach.vn

Đầu óc nóng lên, lời lập tức liền thốt ra, “Hứa phó viện trưởng là bác sĩ khoa tim tốt nhất bệnh viện. Bằn không, tớ giúp cậu đăng kí, cậu đi nằm viện trước?”

“Nhu vậy có phải là không tốt lắm? Tớ nhớ là giường ở khoa tim không phải lúc nào cũng có đủ.”

“Việc nhỏ, cứ để đó cho tớ.”

Thấy nàng đi xử lý, Trang Thư Tình cười đến ý vị thâm trường, vẫn dễ

xúc động và hư vinh như trước, một chút cũng không hề thay đổi, thật tốt.

Nàng nghe nói hiện tại Tần Mân đang cấu kết với người kia cùng nhau làm việc xấu.

Không bao lâu, Tần Mân mang vẻ mạt tươi cười đi tới, nói với trưởng y tá đang đứng ở một bên: “Một lát nữa người của ta đến đây, cô tìm một cái giường ngủ, vị trí tốt một chút.”

Y tá trưởng tra xét máy tình một chút, “Giường thứ sáu đi, đó là giường lớn cho hai người, hiện tại không chưa có ai.

“Được, quyết định giường đó.”

Cho dù là bệnh nhân ở hành lang cũng không đưuọc, bệnh viện cũng không phải thật sự không có giường ngủ, mà có chút giường, không phải tình huống đặc biệt, không thể đặt, nhất là một bệnh viện cao cấp như ở

đây, Trang Thư Tình biết rõ vấn dề này, nàng không nghĩ tới sẽ có kinh hỉ

ngoài ý muốn.

Nếu trong phòng bệnh còn có bệnh nhân khác, như vây nàng chế ở nơi đó sơ là sẽ bi doa đến người, tình huống trước mắt vô cùng hợp với tâm ý của nàng, nếu như sự tình có thể thành trong tối nay, vậy lão thiên gia cũng đứng bên cạnh nàng.

https://thuviensach.vn

“Cậu đi nghỉ trước đi, tớ đi làm thủ tục đăng kí, gần đây bệnh viện tra rất nghiêm.”

“Tần Mân.” Trang Tình xoay người gọi lại Tần Mân đang chuẩn bị

muốn đi, mắt cong cong cười nói: “Cám ơn.”

Tần Mân nhất thời cảm thấy xương cốt mền đi, tiêu sai dương dương tự đác nói: “Việc nhỏ, khách khí là gì?”

“Là nên cám ơn.”

Phòng bệnh chỉ có một mình nàng có vẻ quá mức ảm đạm, Trang Thư

Tình không có mở máy điều hòa, ngược lại mỏ cửa sổ ra cho có chút không khí, điều hòa ở trung ương bệnh viện đã đủ dùng.

Sự tình cùng dự kiến của nàng không quá giống, nhưng như vậy càng hợp với tâm ý của nàng.

Nếu có thể thông qua Tần Mân đem người kia kéo vào, vậy càng tốt.

Tần Mân làm xong thủ tục nhập viện tỏa đáng, vội vội vàng vàng đem người cần nhập viện đưa trở về phòng, người bên kia đã dục điện thoại mấy lần.

Đóng cửa lại, sau đó tự mình kiểm tra một hồi, Trang Thư Tình nằm lên giường.

Nàng cảm thấy mệt mỏi, loại mệt mỏi này không phải từ cơ thể mà từ

tinh thần.

Nếu ngày ngày đêm đêm đều có chuyện để nàng làm không hết, nàng nghĩ, không bằng chết cho lành.

Xong hết mọi chuyện,mỗi ngày cũng không cần chịu tra tấn như vậy.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình càng ngày càng khó đi vào giấc ngủ, lúc này tâm nguyện đã xong, hôm nay nàng ngủ rấy nhanh, mà lúc này, vừa đúng hoàng hôn.

Hoàng hôn là thời khắc gặp ma.

Trang Thư Tình cảm thấy như mình đang bay, thật thoải mái, giống như hòa vào làm một với gió, thùy thời đều có thể biến thành gió, tự do tự

tại bay khắp trời đất.

Nàng muốn tránh thoát trói buộc, nhưng đáy lòng cũng có một thanh âm nói với nàng, nàng đã quên một chuyện, đã quên mất một người, người kia rất quan trọng với nàng, nàng cũng rất quan trọng đối với người đó.

Tự do là đáng quý, nhưng để làm việc này nàng phải gạt bỏ đi tự do, Chỉ Cố đâu? Chỉ Cố làm sao bây giờ?

Đúng rồi, Chỉ Cố!

Chỉ cố đang ở nơi kia chờ nàng!

Gió ngừng lại, Trang Thư Tình chậm rãi mở mắt ra.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 209: Trở Về

Đỉnh nhà quen thuộc, hơi thở quen thuộc, người… quen thuộc.

“Đã trở lại.” Bình thản nói xong lời này, nàng liền cảm thấy một tầm mắt nóng bỏng nhìn về phía nàng, sau đó ôm nhặt lấy.

Hắn dùng sức như vậy, giống như một khi vừa nơi lỏng, nàng sẽ biến mất.

Trang Thư Tình muốn ngồi dậy ôm lấy hắn, an ủi hắn, nói cho hắn rằng nàng đã trở lai, nhưng cơ thể giống như không phải là của nàng, không chịu nghe theo sự sai khiến của nàng, muốn nói chuyện, nhưng vừa hé miệng lại không thể nói được lời nào.

Nàng có chút hoảng.

“Trang thí chủ không cần sốt ruột, thần hồn và thân thể một lần nữa dung hợp cần phải có một chút thời gian.” Một vị hòa thượng tiến vào tầm mắt của nàng, “Lần này dung hợp, Trang thí chủ sẽ không thể ly khia, ngài có hối hận không?”

Nàng không hối hận.

Đây là biện pháp nàng nghĩ ra, giải quyết tất cả ràng buộc mới có thể

trở về nơi này, nàng sao có thể hối hận.

Vị hòa thượng cười vô cùng hiền hòa, “Bần tăng thay mặt cho nơi này đa tạ Trang thí chủ.”

https://thuviensach.vn

Vì sao?

Vì sao a, Phúc Nguyên nhìn về phía Bạch Chiêm, cả người hắn đều nhu hòa xuống, đương nhiên là vì nam nhân khiến ngài ném bỏ tất cả mọi ràng bộc để trở về nơi này.

Bạch Chiêm đột nhiên mở miệng, “Trận pháp có thể bỏ đi hay không?”

Phúc Nguyên lắc đầu, “bằng tình huống hiện tại của trang thí chủ ở

trong hoa sen trận sẽ có lợi cho nàng.”

Chỉ cần có lơi cho Hữu Phong, Bạch Chiêm tất nhiên sẽ không nói lời nào, sờ sờ mặt nàng, thanh âm tự nhiên mà ôn nhu, “Nàng ngủ một lát đi.”

Trang Thư Tình lắc đầu, nàng không dám ngủ, sợ ngủ rồi, sau khi mở

mắt nàng sẽ lại trở về phòng bệnh có trần nhà màu trắng, Phúc Nguyên như biết suy nghĩ của nàng, “Không cần lo lắng, Trang thí chủ đã không thể trở về.”

Trang Thư Tình không dám tin.

Bạch Chiêm nằm xuốngbên người nàng, ôm lấy nàng, “Ngủ.”

hơi thở Quen thuộc, ôm ấp Ấm áp. Tình thần Trang Thư Tình vốn có chút suy nhược lúc này cũng không thể chống đỡ bao lâu liền ngủ mất

”Bạch công tử cũngnên an tâm.”

Bạch Chiêm không nói chuyện, nhìn người trong lòng. Nhắm mắt lại nhưng hắn không có nửa điểm buồn ngủ.

Mười một ngày, hắn mất đi rồi Hữu phong mười một ngày.

https://thuviensach.vn

Trong thời gian mười một ngày qua, không đêm nào hắn có thể chợp mắt yên ổn, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại nằm xuống, sau đó cứ như vậy qua một ngày.

Hắn cảm thấy bản thân có mệt hơn nữa cũng không sao, hắn chỉ biết cả đời này, lần đầu tiên hắn biết được, như thế nào là sợ hãi.

Hắn sợ hãi Hữu phong sẽ không thể quay về.

Hắn sợ hãi hữu phong có người yêu thương, nàng sẽ bỏ qua hắn, không bao giờ trở về.

Ai đối tốt với nàng, nàng sẽ hời báo gấ trăm lần, ân sinh dưỡng của ha me, nàng sao có thể bỏ xuống?

Ân dạy dỗ của sư phụ, nàng sao có thể không báo?

Trong mười một ngày qua, không có lúc nào mà hắn không sợ, không lo lắng.

Vạn hạnh, nàng đã trở lại.

Vì hắn.

Trước kia hắn không hiểu hạnh phúc là cảm giác gì, hiện tajim hắn thiết thực cảm nhận được, hạnh phúc, chính là khoảnh khắc hiện tại, khi hắn có nàng.

Sắc trời càng lúc càng tối, sao giăng đầy trời.

Phúc Nguyen nhìn thấy sát tinh đã biến mất, phúc tinh lóe sáng vô cùng, lại tính thêm một lần, cảm thấy yên lòng.

Trăm năm sau không xảy ra chiến sự, thiện hạ hạnh phúc.

https://thuviensach.vn

◇◇◇◇◇◇

Trang Thư Tình vừa ngủ, liền ngủ đến giữa trưa.

Trong khoảng thời gian này nàng đã sớm hình thành thói quen, vừa mở mắt liền uan sát hình dáng nóc nhà.

Sau khi đã xác nhận là trần nhà khắc hoa, nhất thời thở dài một hơi, còn ở nơi này, thật tốt.

!!!

Nàng đã trở lại!

Chỉ Cố đau? Trang Thư Tình đang muốn ngồi dậy tìm, một thanh âm quen thuộc đến tận xương truyền vào trong tai, “Ngủ ngon không? Có thoải mái hơn chút nào không?”

Trang Thưu Tình cảm thụ một chút, tri giác của cơ thể đang dần hồi phục, nhưng nếu muốn xuống giường sợ là không được, Trang Thư Tình thử thăm dò nói, “Chỉ… Cố…”

Thanh âm không lớn, cũng không rõ lắm, nhưng Bạch Chiêm lại nghe rõ, ôm lấy nguwfoi chặt hơn, “ta ở đây, vẫn luôn ở đay.”

Trang Thư Tình dùng sức cọ cọ cổ hắn, hắn vẫn luôn ở, thật tốt.

Nếu không phải hắn tận lực nghĩ biện pháp, nàng muốn trở về là chuyện vô cùng khó.

Hai nguwofi, ai cũng không nói chuyện, ôn nhu lưu luyến giữa hai ngwufoi bắt đầu lưu chuyển, cảm giác ấm áp khiến không ai nỡ quấy qầy.

Phúc Nguyên tuy là nguwfoi ngoài, nhưng cũng có tâm thành toàn cho hai nguwfoi kia, đợi một hồi lâu mới mở miệng, “Bạch công tử, xin cho https://thuviensach.vn

bần tăng nhìn xem tình huống của Trang thí chủ.”

Trong phòng còn có người!

Mặt Trang Thư tình có chts nóng lên, ôm ấp trước mặt người ngoài, nàng vẫn chưa từng làm bao giờ!

Nghĩ đến trời còn nóng nhưng nàng lai bị bao kín mít, nhấ thời có chút hoảng hốt, nàng thật sự trở lại? Không biết thế giới kia có bị nguwfoi phát hiện hay không, người không còn sống, bệnh viên cũng sẽ khác trước.

Tần Mân mỗi sáng đều sẽ đi xem phòng bệnh, cửa đang khóa, nghĩ là người đi rồi nên cũng không để ý, trở về phòng.

Một giờ sau nàng quay trở lại, phát hiện cửa vẫn khóa trái.

Nàng hỏi y tá đi qua, thấy nói là không phát hiện có người ra vào.

Sắp đến mười một giờ nhưng bên trong vẫn không thấy có động tĩnh gì, trong lòng Tần Mân không hiểu sao có chút hoảng hốt.

Y tá có chìa khóa phòng bệnh, vừa tìm được chìa khóa lập tức mở cửa ra, Tần Mân và y ta trưởng liền nhìn về phía người đang nằm trong phòng bệnh số sáu, hai tay đặt lên bụng, tư thế ngủ quy củ nhất.

Nhưng bởi vì quá mức yên tĩnh, tần Mân càng cảm thấy bất an.

Đẩy y tá trưởng một chút, “Cô đi qua gọi người dậy.”

Y tá trưởng cũng cảm thấy không thích hộ, nàng không hải do Tần Mân quản, tất nhiên là không sơ nàng, “Tôi đi gọi Hứa phó viện trưởng đến đây.”

Đứng ở cửa chỉ còn lại một mình Tần Mân.

https://thuviensach.vn

Nàng cũng muốn đi, nhưng chân nàng mềm đến không thể nhúc nhích, chỉ dám đứng ở chỗ gọi càng lúc càng lớn tiếng, “Trang Tình, Trang Tình, Trang Tình…”

Không tỉnh, người vẫn không tỉnh.

Động tình ở nơi này khiến cho những người khác chú ý, có vài ngwufoi bệnh đưa mắt qua xem.

Nhưng không có ai dám vào cửa.

Khoa tim không thiếu người chết.

“Tần Mân, sao lại như vậy?” hứa phó viện trưởng đã khoảng năm mươi, khí chất tao nhã, danh tiếng ở bệnh biện vẫn luôn rất tốt, nhìn thấy hắn đến, người bệnh đều tự giác trsanh ra.

Vẻ mặt Tần Mân kinh hoảng quay đầu, “Hứa phó viện trưởng, ngài mau nhìn tình huống của Trang Tình, chính là Trang Tình lúc trước từng làm việc ở bệnh viện chúng ta.”

Hứa Hạo vừa nghe là Trang Tình, bước chân của hắn nhanh hơn mấy phần, bọn họ tuy rằng khác khoa, nhưng chuyện của Trang Tình lúc trước náo rất lớn, sao hắn có thể không biết.

Đến gần, Hứa Hạo dò xét hơi thở, tâm liền trầm xuống, lại sờ mặt của nàng, lạnh như băng, thời gian tử vong ít nhất là tán giờ.

“Thông báo cho bệnh viện… Đợi chút, ta tự minh đi.”

Tần Mân nếu ngốc cũng không thể đậu vào trường y, nàng biết mình xong ròi, cho dù Trang Tình chết hoàn toàn không liên quan gì dến nàng, nhưng Trang Tình nhập viện là do nàng giúp làm thủ tục, hơn nữa còn là nàng an bày phòng bệnh.

https://thuviensach.vn

Nếu Trang Tình là co sý muốn trả thù chuyện vài năm trước, nàng sẽ

là người xui xẻo đầu tiên, nếu Trang Thưu Tình thật sự tử vong ngài ý muốn, chuyện này tra xét xuống, nàng sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Trang tình, ngươi nhất định là cố ý!

Phải nhanh chóng nói với Trần phó viện trưởng, đúng, để hắn đi làm chuyện này, Trang Tình là cô nhi, không ai làm chỗ dựa cho nàng, tốn chút tiền là có thể giải quyết, nàng không có chuyện gì, nhất định sẽ không.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 210: Lá Thư

Rất nhanh, Tần Mân và người phía sau nàng liền biết bọn họ nghĩ thật đơn giản.

Trang Thư Tình là cô nhi, những đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện luôn có tâm lý tự ti, hận không thể lau đi quá khứ của mình, có thể cả đời này tốt nhất là không dính dáng gì đến cô nhi viện.

Nhưng Trang Thư Tình không phải người như vậy, hơn nữa viện trưởng của cô nhi viện Trưởng Thành, Đinh phu nhân từ trước đến nay luôn được mọi người kính trọng, nhiều năm như vậy, nhân mạch tích lũy không ít, có thể nói là vô cùng rộng rãi, huống chi nhũng đứa nhỏ từ cô nhi viện trưởng thành đi ra hầu hết đều là người có địa vị trong xã hội, giờ phút này bọ họ không hề keo kiệt một chút mực nước.

Đinh Đặng gần đây thân thể không tốt, vừa nhận được tin của Trang Tình, đầu óc nàng liền tối đen, nếu không phải còn một hơi chống đỡ, chắc chắn đã sớm ngất xỉu.

“Viện trưởng…” Trần Mẫn giúp viện trưởng đưa tin, thấy người sắp ngã xuống lập tức tiến lên đỡ, nhận lấy điện thoại hỏi tình huống.

Đợi khi biết rõ là chuyện gì phát sinh, Trần Mẫn hoảng hốt cúp điện thoại, chị Tình mất rồi, làm sao có thể? Hôm qua nàng còn gặp chị ấy, tuy rằng có chút gầy, nhưng người vẫn rất tốt mà!

“Gọi điện thoại, Tiểu Mẫn, gọi điện thoại cho mọi người.”

https://thuviensach.vn

“Vâng, vâng.” Tần Mẫn vội vàng trả lời, dùng điện thoại của viện trưởng gọi cho từng người quen.

Trong tiếng nói chuyện của Tần Mẫn, viện trưởng nhắm mắt lại, nghĩ

tới trong khoảng thời gian này Trang Tình có chút khác thường.

Người gầy như vậy, cho dù vẫn cố tươi cười nhưng trong mắt không thể che giấu u sầu, thời điểm không có người nàng sẽ ngẩn người, còn có, nàng rất ít khi về cô nhi viện ngủ lại, nhưng ngày hôm qua trở về, còn mang theo hành lý, còn ngủ chung với nàng một buổi tối.

Nàng cảm thấy, nha đầu kia ngủ không yên.

Đúng rồi, lúc nha đầu kia đi cũng không chào nàng một tiếng, sau khi ăn cơm chiều cũng không thấy nàng đâu cả, hỏi ra mới biết nàng đã đi, lúc trước Trang Tình sẽ không như vậy, nhưng lúc nàng đi, không hể nào không chào nàng một tiếng.

Đinh Đặng mở mắt ra nhìn về chỗ quà ngày hôm qua nàng đưa tới, vẫn còn, cố gắng chống đỡ cơ thể để lấy chúng, nhưng lại phát hiện bản thân không có chút sức nào.

“Tiểu Mẫn, con giúp ta cầm cái túi kia lại đây.”

Tiểu Mẫn vừa gọi điện thoại, vừa mang cái túi đưa cho nàng.

Gói to nhưng không nặng.

Đinh Đặng kéo khóa xuống, bên trong không ít đồ

Bên dưới có một cái áo khoác vải nỉ, trên đặt một phần văn kiện rất dày, một tấm chi phiếu, cùng với một lá thư.

Loại cảm giác xấu nay… Đinh Đặng che lấy trái tim, trấn an bản thân một chút, mới run run rút lá thư ra.

https://thuviensach.vn

“Viện trưởng, ngài xem lá thư này hẳn là cũng biết được tin tức của con. Ngài hẳn là sẽ rất buồn, con thật xin lỗi. Ngài hãy tin con, rời đi nơi này, người con luyến tiếc nhất chính là ngài, Nhưng mà, con không thể

không rời đi, bởi vì ở thế giới kia, con có được tất cả, người thân, người yêu, bạn bè. Và còn, con có thể tiếp tục với nghề y, nếu ở đây con mất đi tất cả, thì ở một thế giới khác con lại có được tất cả, ngài hay vui mừng thay cho con. Trước đó không lâu, con mơ một giấy mơ, có đầu có đuôi, một giấc mơ vô cùng đẹp, ở đay chỉ là một buổi tối, nhưng trong mơ lại là hai năm, giống như ngài nói vậy, đây chính là cơ duyên của con, ở trong giấc mơ, con có được rất nhiều thứ. Trước khi con rời đi, con có một thứ cho ngài, con đã tính toán tương lai cho cô nhi viện. Trong gói lớn kia là quỹ

con tự lập ra, dùng phương thuốc cổ truyền trong giấc mơ để hợp tác với Lưu Bác, chiếm được 15% cổ phần công ty, cho dù về sau công ty có như

thế nào thì 15% này cũng không bị pha loãng, quỹ bây giờ chỉ là cái vỏ

rỗng, nhưng về sau, lãi suất hàng năm của công ty sẽ trực tiếp được đưa về

cô nhi viện, có quỹ này, ngài cũng không cần phải lo lắng cho tương lai của cô nhi viện.

Nếu có đứa nhỏ nào muốn buôn bán, chỉ cần có kế hoạch tỉ mỉ, có thể

trích vốn từ quỹ cho bọn nhỏ, nếu muốn một vị trí công tác an ổn, cũng có thể vào công ty của Lưu Bác, con đã nói trước với hắn, hắn sẽ hỗ trợ, nhưng mà, mong viện trưởng báo với mọi người, cơ hội con có thể cho, cũng mong mọi người biết quý trọng, phải bằng chính thực lực của mình mà cố gắng.

Viện trưởng, hợp đồng còn có những phần khác cần ngài kí tên, sau khi kí xong thì bản thân giữ lại một phần, một phần khác giao cho luật sư, hắn gọi Trinh Ninh, sau này sẽ là luật sư của quỹ hội, tất cả con giao hết lại cho ngài, về sau muốn sử lý như thế nào đều tùy ngài quyết định, nhưng con hy vọng sẽ không có thay đổi quá lớn, con chắc chắn đây là tình huống tốt nhất con có thể làm cho mọi người.

https://thuviensach.vn

Chi phiếu này là tiền con tích góp nhiều năm qua, không nhiều, ngài cầm lấy mà dùng, mật mã là ngày con vào cô nhi viện, ngài nhất định còn nhớ, còn có cái áo choàng này là tháng trước con đi dạo khu mua sắm, trong lúc vô ý nhìn thấy, chất lượng không sai, sắp đến mùa đông, chắc chắn sẽ hợp với ngài, hi vọng ngài sẽ cảm thấy ấm áp, giống như khi có con ở bên cạnh.

138xxxxxxxx, đây là số điện thoại của Lưu Bác, nếu có gì khó khăn thì ngài đi tìm hắn, hắn sẽ giúp đỡ, giống như tình huống hiện tại lúc này.

Viện trưởng, con yêu ngài, nhưng con rất xin lỗi, con muốn trở lại bên người mà con yêu, ngài nhất định muốn biết anh ấy là người như thế nào có phải không? Hắn a, vóc người rất cao, rất anh tuấn, vô cùng liêu ngạo, tính khí cũng không tốt, nhưng một người như vậy lại sủng con trong lòng bàn tay, ngày kiều vạn sủng, chỉ chung tình với một mình con, con biết hắn vẫn đang chờ con trở về, cho nên, con phải đi, viện trưởng, ngài phải bảo trọng, Trang Tình bất hiếu.”

Đinh đăng lấy mắt kính xuống, lau nước mắt vài lần mới đọc xong phong thư này, khóc không thể kiềm chế.

Trần Mẫn đứng ở bên người Đinh Đặng, tất nhiên cũng có thể nhìn thấy hơn phân nửa nội dung, kinh ngạc đến quên mất phải gọi điện thoại, nhìn hấy phần giấy còn lộ ra bên ngoài phong thư, vội kéo tay áo viện trưởng chỉ cho nàng xem.

Đinh đặng vội lau nước mắt, bện trong còn hai tờ giấy nhỏ.

Một tờ viết, “Con cố ý chọn bệnh viện kia, ai bảo lúc trước bọ họ

khiến con chịu tiếng oan, nhưng mà sau đó phải làm như thế nào chắc viện trưởng khẳng định biết.”

Một tờ khác còn có một chuỗi điện thoại, mặt sau viết, “Đây là một số

điện thoại rất đặc biệt, nếu không phải trường hợp khẩn thì ngài không cần https://thuviensach.vn

gọi, ngài yên tâm, con đều chuẩn bị rất tốt, những chuyện khác Lưu Bác sẽ

cho người mang thuốc đến cho ngài, ngài nhớ uống đúng hạn, đó là phương pháp dưỡng thân, không có phản ứng phụ nào, có lợi với thân thể của ngài, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, Trang Tình yêu ngài.”

Đặng Định gắt gao cắm hai tờ giấy trong lòng bàn tay, lặp lại nhiều lần để nhớ kĩ số điện thoại kia, vừa rồi nàng tận lực tránh đi tầm mắt của Tần Mẫn, bằng sự cẩn thận của Trang Tình, nếu không phải số điện thoại này đặc thù, nha đầu kia cũng sẽ không viết vào một tờ giấy khác.

“Viện trưởng, con đến.” Tần Mẫn lấy bật lửa.

Đặng Định đem hai tờ giấy nhỏ đốt đi, đem bụi giấy bỏ vào chén trà, đổ một ly nước trà đầy, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, chén trà sạch sẽ, không lưu lại nửa điểm dấu vết.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 211: Chuyện Sau Đó

Tần Mân và phó viện trưởng Thẩm Ngôn căn bảnkhôngnghĩ rằng chuyện Trang Thư Tình chếtsẽđưa tới nhiều người như vậy.

Thân là viện trưởngcônhi viện, tới đây là chuyện đương nhiên, những người xuất thân từcônhi viện đến cũng miễn cưỡng có thể nghĩ, nhưng Lưu thiếu gia vì sao lại đến? Lưu thiếu gia tới cũngđãtới, nhưng điện thoại của cấptrênvì sao cũng gọi tới?nóilà kiểm soát trưởngsẽtự mình điều tra việc này!

Chuyện có dính dáng gì đến Trang Tình đều phải tra sao?

Những người khácthìkhôngcó chuyện gì, nhưnghắnlạikhônggiống!

Thẩm Ngôn có chút đứng ngồikhôngyên, nhưng tin tức sau đó truyền đến khiếnhắnhậnkhôngthể trực tiếp ngấtđi.

Từ cục trưởng của tổ chuyên án cục công an tự mình tra xét! Khi nàothìhiệu suất của công an cao như vậy!

Trang Tình này, nàngkhôngphải làcônhi sao? Chẳng lẽ là congáiriêng của đại nhân vật nào?

Lòng Tần Mân trăm chuyển ngàn hồi, biết rằngsựtình lúc trướcsẽkhônggiấu giếm được. Nhưng mà chuyện đókhôngliên quan đếncô,cônhiều nhất chỉ cầnkhônglà ở bệnh viện này, đổimộtbệnh viện khác là được. Nhưng Thẩm phó viện trưởng lại tuyệt đốikhôngthể chọc vào.

https://thuviensach.vn

Nghĩ như vậy,côliền chuẩn bị từ chức, “Thẩm phó viện trưởng, hôm nay tôi cònmộtcuộc giải phẫu,đinghỉ ngơi trước.”

Thẩm Ngôn tuy là bị dọa đến, nhưnghắnkhôngphải ngu ngốc, thấy bộ

dáng củacôta như vậy, lòng bị kích thích bạo. Nhe răng cườinói: “Giải phẫu? Tôi sao lạikhôngbiết hôm naycôcó giải phẫu? Người hôm qua còn hẹn với tôiđidạo khu mua sắm là ai? Tôi vẫn chưa có gặp rủi ro đâu, Tần Mân,côthu chân lúc nàykhôngkhỏi có hơi sớmmộtchút!”

“Thẩm… Thẩm phó viện trưởng, ngàiđangnóigì vậy? Tôi sao lại thu chân, phòng có người xin phép, nên chủ nhiệm an bày tôiđi, tôi còn có thể

cự tuyệt sao?”

Thẩm Ngôn tươi cườikhôngthay đổi. “Ha, bằng trinh độ đó củacôcũng có thể giải phẫu? Nếukhôngcó tôi hỗ trợ, ngay cả thực tập sinhcôcũngkhôngbằng, tiện nhân, kỹ nữ, được lợi xong liền muốn chạy?

khôngcó cửa đâu.”

Tần Mân vừa nóng vừa giận, “Thẩm Ngôn,anhcó ý gì? Muốn kéo tôi xuống nước cũng phải xem coi là có kéo đượckhông, người lúc đó khiến bệnh nhân chếttrênbàn phẫu thuật, hại Trang Thư Tình chịu tiếng xấu cũngkhôngphải là tôi.”

“Nằmtrêngiường mở chân ra cho tôi cưỡi cũngkhôngphảicôsao?”

“anh…”

“Chuyện quan trọng như vậy mà hai vị thảo luận cũngkhôngnhớ phải đóng cửa, đây cũngkhôngphải thói quen tốt.”mộtngười nam nhan cao lớn mặcmộtbộ cảnh cục, đẩy cửađivào, phía sau còn có Lưu Bácđitheo, Đinh Đặng đượcmộtvị nam nhân trẻ tuổi đeo kính đỡ lấy, phía sau còn đứng vài người, chặn hết đường lui của bọn họ.

"Các người... Các người..."

https://thuviensach.vn

"thậtkhôngkhéo, chúng ta đều nghe hết rồi."

Nam nhân đeo kính bỏ thêmmộtcâu, “thậtkhôngkhéo, ta đều ghiâmhết rồi, Vương cảnh quan, đây có thể gọi là chứng cớ haykhông?”

“Đương nhiên rồi.” Vương cảnh quan quay đầu tán thưởng nhìn về

phíahắn, lúc trước cũng làhắnnhắc nhở mọi ngườiđitheo Tần Mân,khôngnghĩ tớithậtsựcâu được con cá lớn.

"Thẩm phó viện trưởng, bác sĩ Tần, phiền toái hai vịđimộtchuyếnđi."

Tần Mân hétmộttiếng chói tai lui về phía sau, “Việc nàykhôngliên quan gì đến tôi,khôngphải tôi hại Trang Tình, tôi chưa từng hại nàng, ngày hôm quacôta đến bệnh viện xem bệnh tôi còn giúp xử lý thủ tục, tôikhôngcó hạicôta…”

“Đồ tiện nhân, nếukhôngphảicôgiúpcôta xử lý thủ tục, saocôta có thể

chết ở bệnh viện, tiện nhân, saokhôngđichếtđi!” Thẩm Ngônhắngiống như

điên rồi, cũngkhôngbiết bên người sao lại có dao giải phẫu, tiến lên níu lấy tóc nàng, cầm dao giải phẫu đưa về phía cổ nàng.

Vương cảnh quan cách đó nhanh nhất, dùng tốc độcthậtnhanh tiến lên, nhưng cũngkhôngthể ngăn cản thảm kịch xảy ra trước mắt, Tần Mân ôm cổ

ngã cuống.

Có hai sĩ quan nhanh chóng tiến lên chết trụ Thẩm Ngôn, Vương cảnh quan giúp nàng áp mạch máu, ngẩng đầuđangđịnh gọi bác sĩ đến, kiền thấy nam nhân đeo kinh chạy đến phòng đối diện gọi bác sĩ.

Nhìn thấy tình huống trước mắt, bác sĩ cũng bất chấp những chuyện khác, tiến lên kiểm tra, thấy cảnh quan đè lại mạch máu vô cùng chuẩn xác lập tức đứng dậy cầm lấy điện thoạitrênbàn công tác ấn vài con số, “Tôi là Tào Quang, người bệnh bị cắt đứt yết hầu, động mạch chủ bị thương tổn, lập tức chuẩn bị giải phẫu.”

https://thuviensach.vn

Nam nhân đeo kính nhìn tình huống trong phòng rối loạn, nhưng trong lòng cũngkhôngcó nửa điểm đồng tình,hắnđồng tình Tần Mân, vậy ai đồng tình cho Trang tình? Chị Tình sống nghiêm cẩn hơn bất cứ ai, thiên ý, tận tâm tận sức báo đáp những ngườiyêuthương này hơn bất cứ ai, nhưng cuối cùng lại mất ở tuổi chưa đến ba mươi.

Nàng lựa chọn rờiđiở đây, tận lực khiến cho cái bệnh viện từng có lỗi với chị Tình nhiễmmộtlớp nước đen ngòm tanh tưởi, như vậy có thểnóilên rằng chị ấy có bao nhiêu oán hận nơi này, làmộtngười em trai,mộtbằng hữu,hắncũng phải thay chị Tình xuất lực.

Chỉ mong,thậtsựgiống như lời chị Tình viết trong thư, chị ấyđãđiđến thế giới kia,đitheo đuổi hạnh phúc của chị.

“đithôi.” Đinh Đặng vỗ vỗ tayhắn, đợi khiđixa mớinhẹgiọngnói:

“Đứanhỏta nuôi lớn nên ta biết, trong nhiều đứa trẻ, con là người thông minh nhất, tài năng nhất, hơn nữa cũng có rất nhiều tâm tư, Tiểu Tình lưu lại những thứ này cònnóirằng nhất định phải để con quản lý tức là nó rất tin tưởng con, tađãgià, thân thể mỗi năm mỗi kém, đừngnóitrăm tuổi, có thể

sống nhiều hơi mấy năm tađãcám ơn trời đất, những chuyện này con giúp ta làm, cho người ta còn cákhôngbằng dạy người cách bắt cá, đạo lý này, con hẳn biết.”

Khi viện trưởng tự mình đưa lá thư chohắntrong lònghắnđãđoán được phần nào,hiệntại nhận được xác định cũngkhôngquá kích động, ngược lại cảm thấy trái tim nặng trĩu, tín nhiệm quá lớn, tâm ý cũng quá nặng.

Phòng bệnh bị ngăn cách, trong ngoài đều có cảnh sát, Lưu Bác đứng cạnh đó, cách hai người cũngkhôngxa, Đinh Đặng vỗ vỗ tay nam nhân, “A Tìnhđãtừngnói, con sau nàysẽtrở thành chỗ dựa vững chắc nhất củacônhi viện, điều đónóilên rằng Tình Nhi tin con, cũng tin bản lĩnh của con, giao cho con, co bé biếtsẽrất vui vẻ.”

https://thuviensach.vn

“Con sợsẽphụsựnhờ vả củacôấy, nhưng mà.” Nhìn về phía viện trưởng,hắntrịnh trọng cúi đầu, “Con nhất địnhsẽcố hết sức mình.”

“Có cố gắng là tốt rồi, Lưu tiên sinh, về sau phải phiền tiên sinh dẫn dắt thằng bé.”

Lưu Bác nhìn hai người gật đầu, “Trang tiểu thư là người mà đời này ta kính nể nhất, chuyện này phó thác ta nhất địnhsẽgiúp đỡ.”

Ánh mắt hai nam nhân chạm nhau trongmộtkhắc, rất nhanh liền tách ra, làm bộ nhưkhôngnhìn thấy được tình cảm lưu động trong mắt đối phương.

Trang Thư Tìnhkhôngsuy nghĩ nhiều đến bản thân ở thế giới kia nàngđãbị mangđihỏa thiêu haykhông, hai ngày qua, tuy rằng thân thểkhôngquá linh hoạt nhưngđãcó tri giác,nóichuyện cũng lưu loát, Phúc Nguyên đại sưnóitình huống của nàngđangdần tốt lên.

Cho đến lúc này, tin tức nàng tỉnh lại mới được truyền ra khỏi Bạch phủ, người nhận được tin đầu tiên là Thư Hàn, Chu Tri Tiếu và Ôn Đức.

Trang Thư Hàn vừa mới tới lập tức liền ôm chầm lấy tỷ

tỷkhôngbuông, mùa hè vốn mặc ít, chỉ trong chốc lát Trang Thư Tình cảm thấy cả người mìnhđangđổ mồ hôi.

Trang Thư Tìnhkhôngkhuyên giải an ủihắn, mẫu thânđãqua đời, phụ

thân có cũng nhưkhông, hai năm qua tỷ đệ luôn sống nương tựa lẫn nhau, vai trò của nàngkhôngkhác gì mẫu thân, mấy ngày nay Thư Hàn hẳn là bị

dày vòkhôngít.

Cũng may nàngđãtrở lại.

Ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, chỉ là vừa nhìn thấy tầm mắthắn, Trang thư Tình lại cảm thấy có chút kì quái, nhưng nàng cũngkhôngnghĩ

https://thuviensach.vn

nhiều, chỉ cho rằnghắnquá mức giật mình, theo quán tính nhìnhắncườinói:

“Có bị dọa haykhông?”

“Cómộtchút.” Dừngmộtchút, Chu Tri Tiếu lại tăng thêm ngữ khí, “Bị

hù chết, mọi người đều bị hù,rất nhiều ngườiđãđicầu phúc cho Trang tỷ tỷ, nghenóilà rất nhiều vị phu nhân tiểu thưđãđichùa cầu phúc.”

“Xem ra, ta có thể tỉnh lại là nhờ phúc của mọi người.”

Chu Tri Tiếu lại muốnnói, kỳthậtrất nhiều người đều luôn cho rằng Trang tỷ tỷ mới là phúc tinh, nhưng khi nhìn thấy tầm mắt của Bạch đại ca,hắncũng chỉ có thể rần rĩ chấm dứt đề tài.

Sao Bạch đại ca lạinhỏmọn như vậy, biếtrõlàhắnđã…

Trang Thư Tình nhìn về phía Ôn Đức, “Thân thể của hoàng thượng thế

nào?”

Ôn Đức khom lưng xuống, “Sau khi tiểu thư bị bệnh hoàng thượng cũng liền đổ bệnh, nhưng nhờ có phương thuốc ngài lưu lại nênđãchuyển tốt,nóilà muốn đích thân đến xem tiểu thư, lão nô vất vả khuyên ngăn mới có thể khiến hoàng thượng ở lại cung, tiểu thư phải mau chóng điều dưỡng tốt cơ thể.”

“Tasẽcố gắng.” Trang Thư Tình cười, biết có nhiều nguời quan tâm mình như vậy, là aithìcũngsẽcảm thấy vui vẻ, nàng đương nhiên cũngkhôngngoại lệ.

Nàngthậtmay mắn, nàngđãtrở lại.

“Được rời, mau lau nước mắtđi, tỷ tỷkhôngphảiđãkhôngcó chuyện gì rồi sao?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn nâng đôi mắtđãđỏ lên giống như con thỏnhỏnhìn nàng,

“Tỷ tỷ về sausẽcòn đột nhiên sinh bệnh sao?”

Trang Thư Tình sửng sốt,khôngdám suy nghĩ sâu đếnẩný trong lờinói,

“sẽkhông, về sau tỷ tỷ cũngsẽkhôngsinh bệnh như vậy nữa.”

“nóilời phải giữ lời.”

“Đương nhiên, có khi nào tỷnóimàkhônggiữ lời chưa.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 212: Người Chưa Đi, Trà Đã Lạnh

Trong ba người thì đã có hai là không thể ở bên ngoài quá lâu.

Tuy rằng không có người nào quản Trang Thư Hàn hắn, bắt hắn phải làm như thế này, như thế kia, nhưng hắn luôn suy nghĩ cho tỷ tỷ, không muốn người khắc bắt lấy chân sau của hắn để chỉ trích tỷ tỷ, nên hắn trước đến giờ luôn biết đúng mực, cho dù rất muốn ở bên cạnh tỷ tỷ lâu hơn một chút, nhưng khi thái tử nói hắn phải đi hắn cũng cùng thái tử ly khai.

Sau đó, người đến là Đổng gia.

Đổng lão gia tử, lão phu nhân vừa đến không lâu, Đổng Minh Dương cũng đến sau đó.

Bị lão phu nhân và cháu gái nhìn chằm chằm, thanh âm của hắn không tự giác nhỏ đi, “Ta đã xin nghỉ một canh giờ, Trương dại nhân và Vệ dại nhân đều đồng ý

Lão gia tử cũng không có trách cứ hắn, ngược lại đồng ý, “Nên đến.”

Trang Thư Tình bật cười, “Tam cữu ngồi xuống đi.”

Bạch Chiêm săn sóc ly khai, để mọi người có thể tự nhiên nói chuyện.

Lão phu nhân khẩn cấp hỏi: “Sao lại đột nhiên bị bệnh nghiêm trọng như vậy? Hiện tại con cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn hay không?”

https://thuviensach.vn

“Lần này có thể nói là bệnh nhưng cũng không phải bệnh, nhưng mà tất cả cũng đều đã qua, Phúc Nguyên đại sư nói chỉ cần con tỉnh lại là sẽ tốt lên, khiến mọi người lo lắng rồi.”

“Con bị như vậy chúng ta sao không thể lo lắng, có ai mà hôn mê nhiều ngày như vậy chứ, ta còn tưởng rằng…” Lão phu nhân lập tức im lặng, mọi người đều hiểu ý của nàng, không chỉ nàng, rất nhiều người con sợ rằng sẽ phải chuẩn bị hậu sự.”

“Quả thật chỉ thiếu một chút là con không thể trở về, cũng may Phúc Nguyên đại sư bản lĩnh lớn, chờ con tốt lên nhất định phải đi cảm tạ.”

“Đúng vậy, nên đi.” Lão phu nhân cầm lấy tay cháu gái, cũng không nói tiếp.

Trầm mặc trong giây lát, Đổng Minh Dương mới nói: “Hoàng thượng để thái tử chính thức điều hành triều chính, do Tô thái phó và Lâm thượng thư phụ trọ.”

Hai ngày nay, Trang Thư Tình hoàn toàn không nghe thấy chút gì về

chuyện trên triều, lúc này nghe Đổng Minh Dương nói cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu đã là thái tử, Chỉ Cố lại bỏ mặc không quản, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có mình hắn đứng ra.

“Phản ứng trong triều thế nào?”

Đổng Minh Dương cười, “Lúc này sao có ai dám không biết sống chết đi náo loạn.”

Trang Thư Tình vừa nghĩ liền hiểu, cũng đúng, ai cũng không ngốc, vào thời điểm này lại chỉ họng súng về phía Chỉ Cố. “Tam cữu nói như vậy, là Tri Tiếu có ý muốn động Đổng gia hay sao?”

https://thuviensach.vn

“Thái tử điện hạ không có, là quần thần trong triều đang chú ý bước đi của Đổng gia.”

“Tam cữu cứ yên tâm, cho dù hơn nửa triều thần có dâng tấu chương thì hoàng thượng và thái tử cũng sẽ không động vào Đổng gia, cháu gái không tham quyền. Không nuôi giấu thân tín của mình, không xếp gia tộc vào trong triều, Trang gia vẫn an phận ở Khê Thủy Trấn, Đổng gia cho đến này cũng chỉ có một mình tam cửu làm quan trong triều. Nếu con vừa ủy quyền, người ngồi lên chỗ kia lập tức lại muốn động đến Đổng gia, đừng nói là con, ngày cả tâm triều thần cũng cảm thấy băng giá, thất vọng, cho dù Tri Tiếu không hiểu chuyện, Lâm thượng thư và Tô thái phó cũng sẽ

khuyên bảo, huống chi, bọn họ cũng có kị Chỉ Cố, cho dù con thật sự chết đi. Nể mặt con, Chỉ Cố cũng không cho phép chuyện người đi, nước trà lạnh xảy ra.”

“Đừng lúc nào cũng để từ chết ở ngoài miệng.” Đổng Minh Dương nói một câu, “Không phải tam cữu lưu luyến vị trí kia, chỉ là lúc trước nguyên khí của Đổng gia bị thương tổn quá lớn, cữu cữu nghĩ, không bằng hoãn lại một chút, giao ra vị trí trong bộ nhân sự, đổi một vị trí không quá quan trọng khác, tránh cho việc cứ bị người khác nhìn chằm chằm, Đổng gia hiện tại không thể chịu được kích thích quá lớn, tránh cho con lại phải vì Đổng gia mà bận tâm.”

“Tam cữu, cữu cữu nghĩ sai rồi, càng vào thời điểm này, cữu cữu càng phải giữ lấy bị trí này, thần tử trong triều đều là cựu thần của hoàng thượng, tuy rằng hiện tại thái độ của bọ họ rất tốt, nhưng tật xấu lúc trước cũng không thể nói bỏ là bỏ ngay được, chỉ là bọn họ đang thu liễm lại, thái tử

tuổi nhỏ, chuyện bọ họ khi chủ cũng không phải là sẽ không xảy ra, tam cữu ngồi ổn vị trí kia, vào thời điểm mấu chốt có thể giúp hắn một tay, trừ

phi cữu cữu làm chuyện sai lầm, hoặc thế cục khiến cho ta và cữu cữu không thể không lui, bằng không tuyệt đối không thể lui, có một số người, cho tới bây giờ vẫn còn chưa biết thế nào là có chừng có mực, ngài là tam https://thuviensach.vn

cữu của con, cho dù đổi qua một vị trí khác vẫn sẽ giống như trước, bị vô số người nhìn chằm chằm, đến lúc đó, ngài lại nhường ra nữa sao?”

Chuyện này khiến cho Đổng Minh Dương trăn trở đã lâu, lúc này nghe thấy cháu gái nói vậy, trong lòng liền kiên định, “Con nói như vậy ta cũng an tâm, ta không sợ gì khác, chỉ lo khi con không có quyền trong tay, bọn họ sẽ tìm ta kiếm phiền toái, cho dù chúng ta đều biết quan hệ của con và thái tử rất thân cận, biểu hiện bên ngoài cũng rất thân thiết, nhưng chưa hẳn tất cả mọi người đều tin tưởng, người muốn bôi đen con trước mặt thái tử

sợ là có không ít.”

Nằm lâu cơ thể cũng có chút không thoải mái, nhưng lại không động được, Trang Thư Tình cực kỳ khó chịu, lúc không có Chỉ Cố nàng chỉ có thể cố gắng không biểu hiện ra ngoài, nhất là trước mặt hai vị lão nhân, chỉ

có thể nhẫn nại dịch dịch cơ thể, cho dù chỉ động một chút xíu cũng khiến nàng dễ chịu không ít.

“Nếu thực sự có người làm như vậy thì càng tốt, cứ như vậy là có cớ

ném hắn ra khỏi triều, không khí trong triều cũng sẽ tốt hơn.”

Đổng Minh Dương còn muốn nói, Đổng lão gia tử đã cắt đứt câu chuyện, “Biết ý của Tình nha đầu là được, những chuyện khác con cũng không cần quá bận tâm, làm tốt chuyện của còn là đã giúp được cho cháu gái.”

Đổng Minh Dương lúc này mới nhớ ra người còn đang nằm trên giường bệnh, nhất thời mặt liền đỏ,, “Thư Tình, tam cữu…”

“Không sao, con cũng biết tam cữu cũng là vì không muốn rước lấy phiền toái cho con, cữu chỉ cần làm tốt việc của của mình, con còn sống, cho dù không tiếp tục giám quốc, cũng không phải ai cũng có thể khi dễ.”

Cho dù vẫn còn suy yếu nằm trên giường bệnh không thể động dậy, bình bình đạm đạm, nghe nhàng nói ra từng lời nhưng ai cũng không thể

https://thuviensach.vn

coi thường sự tự tin trong lời nói.

Đổng Minh Dương cho rằng nàng dựa vào Bạch công tử, nhưng lại không biết rừng núi dựa của nàng nhiều vô cùng, đó là sự hiểu biết của nàng đối với hoàng gia.

Dã tâm của Chu Tri Tiếu chỉ vừa lộ ra, nhưng mà bản tính của hắn khác với những vị huynh trưởng khác, huống chi hết thảy hắn có cơ hồ đều là nàng cho, do một tay nàng đỡ hắn lên cái vị trí kia, có thể nói, trong thiên hạ này người chưa từng bạc đãi hắn chính là nàng, từ lúc bình thường ở

chung cũng có thể đoán ra được, sự tôn kính của hắn đối với nàng không hề

giả.

Về phần hoàng đế, nếu nàng và Chỉ Cố không có tầng quan hệ kia, hắn sẽ không đối xử với nàng nhẹ nhàng như vậy, càng đừng nói đế giám quốc, chỉ sợ lời đồn của nàng còn sẽ mang đến nhiều phiền toái hơn nữa.

Nhưng bởi vì nàng và Chỉ Cố đã đính hôn, hắn làm như vậy vì hắn cho rằng hắn không thể bù đắp được lại tất cả cho Chỉ Cố.

Từ một phương diện khác mà nói, hoàng đế có phẩm tính cực kỳ đáng quý, tuy rằng hắn là hoàng đế, nhưng hắn không có bệnh đa nghi như phần lớn các vị hoàng đế khác.

Cho dù hắn muốn mạng của ngũ hoàng tử, hay còn cái khác, nhưng hắn kỳ thực vô cùng tín nhiệm người hắn đặt trong lòng.

Mà người nhận được nhiều sự tín nhiệm của hắn nhất, chính là Chỉ

Cố.

Bởi vì hắn tin tưởng Chỉ Cố, tin tưởng ánh mắt của chàng ấy, nên thời điểm kia, hắn cũng lựa chọn tin nàng.

https://thuviensach.vn

Người như vậy, nếu nói về sau hắn sẽ đuổi cũng giết tuyệt nàng, thậm chí không cho phép nàng bước chân vào triều một lần nữa, nàng không tin.

Đối với tương lai của Đổng gia và Trang gia, trải qua lần này nàng kiền không có bất kỳ lo lắng, tựa như nàng tin tưởng Chỉ Cố thật tâm với nàng vậy.

“Đúng rồi, Thư Tình, một nhà Trang Trạch Lương kia nghe nói đều bị

Bạch công tử mang về, con có biết không?”

Trang Thư tình nhướng mày, “Con chưa nghe, đã xử trí bọn họ chưa?”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 213: Phúc Thọ, Báo Ứng

“Vẫn chưa xử trí bọn họ, hiện tại mọi người đều vô cùng kiêng kị việc này, không biết Bạch công tử tính xử trí như thế nào.”

Sắc mặt Trang Thư Tình nhàn nhạt, “Lúc trước hắn có nói với con về

chuyện này, con cũng nói, việc này, con mặc kệ, bọn họ sống hay chết cũng không có quan hệ gì đến con, luật pháp Đại Chu luận tội bọn họ như thế

nào thì bọ họ phải chịu như thế.”

Tội phản quốc, tru di cửu tộc, lời này của trang Thư Tình tương đương phán đinh tội chết cho bon ho.

Vậy Trang gia…

“Trang gia không có việc gì, bọn họ không nên chịu liên lụy với hắn.”

Đổng lão gia tử gật đầu, “Ta đã biết, Trang gia bên kia mọi người không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ làm bổn phận bọn họ nên làm, chuyện sẽ

không kéo lên người bọn họ.”

Thấy tinh thần của Trang Thư Tình không tốt, ba ngời cũng không lưu lại lâu, thay vì nói mấy lời khiến nàng hao tâm tổn sức, còn không bằng để

nàng nghỉ ngơi cho tốt.

Trang Thư Tình thật sự mệt mỏi, người vừa đi, nàng liền ngủ mất.

Bạch Chiêm đi vào, thấy ánh mắt của nàng hơi trầm, cố gắng nén không lay người tỉnh dậy, sau khi xác nhận nàng thật sự chỉ đang ngủ, hắn https://thuviensach.vn

liền đi đến bện giường trông chừng.

Vừa ngủ, sau khi tỉnh lại đã là hai canh giờ sau.

Tuy rằng khi mở mắt ra được nhìn thấy người mình thích đầu tiên nàng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy lo lắng cũng khẩn trưởng, nàng liền không vui vẻ nổi.

“Trong khoảng thời gian này vẫn không ngủ được sao?”

Bạch Chiêm ngồi trên giường, ôm người vào trong lòng, thanh âm trầm thấp, “Không sao, ta không mệt, chỉ ngồi một lát thôi.”

“Ngồi một lát cũng không thể thay cho việc ngủ.” Trang Thư Tình có chút sốt ruột, nhưng nàng không động đậy được, không an ủi được nam nhân này, chỉ có thể giúp tâm trí hắn thả lỏng, nói cho hắn biết tình huống hiện tại của nàng, “Phúc Nguyên đại sư cũng nói, ta chỉ cần tỉnh lại thì mỗi ngày sẽ tốt lên, sẽ không bị mất đi tri giác giống như lúc trước, chàng yên tâm ngủ một lát được hay không?”

Bạch Chiêm nhắm mắt lại, tựa đầu vai nàng, “Phúc Nguyên nói nàng đến từ một thế giới khác.”

Trang Thư Tình cũng không nghĩ là Phúc Nguyên không biết, nếu không biết, hắn sẽ không thể hướng dẫn nàng trở về.

“Ừm, muốn biết thế giới kia như thế nào không?”

“Muốn.”

Thế giới kia sao? Trang Thư tình có chút đăm chiêu, không biết hiện tại viện trưởng như thế nào.

“So với nơi này, thế giới kia vô cùng phát triển, lộ trình từ Hội Nguyên Phủ đến kinh đô, cho dù chàng có kiên trì ngày đêm thì muốn đến https://thuviensach.vn

kinh thành cũng phải mất bốn ngày, nhưng chút lộ trình này ở thế giới kia mà nói, ngồi máy bay thì chỉ cần một canh giờ, máy bay chính là một phương tiện giao thông vô cùng tiến bộ, có thể chở người bay trên bầu trời…”

Ngữ khí của Trang Thư Tình rất chậm, thanh âm có vẻ trầm thấp hơn trước, nàng nói về sự vật ở thế giới kia, nói về chuyện nàng học y, những chuyện nàng trải qua khi làm bác sĩ. Nàng biết người đang ôm nàng đã ngủ, nhưng cho dù hắn ngủ, lực tay ôm nàng vẫn không thả lỏng.

Nàng không ngừng nói, trong lúc nhất thời không thể nghĩ được muốn nói gì tiếp theo thì sẽ lặp lai những điều nàng đã nói qua, thanh âm khàn khàn, yết hầu đã đau, nhưng nàng vẫn không dừng.

Tối rồi, bóng đêm phủ kín mọi nơi, ánh trăng đã tỏa sáng.

Không có đèn, cũng không người nào dám đến quấy rầy.

Thanh âm Trang Thư Tình cơ hồ đã khàn đến không thể nghe thấy, nhưng nàng vẫn nói.

Mãi cho đến khi Bạch Chiêm tỉnh lại.

Không nói hai lời liền buông người xuống đi rót nước, nước đã lạnh.

Âm thanh của hắn lạnh lẽo vang lên: “Nước.”

Mọi người đều đã có chuẩn bị, Bảo Châu lập tức tiến vào.

Bạch Chiêm thử xem độ ấm trong nước, cảm thấy đã thích hợp mới ôm lấy Trang Thư Tình đưa cho nàng uống. Sau khi đã uống xong, hắn mới hỏi, “Còn muốn uống nữa không?”

Trang Thư Tình trừng mắt nhìn.

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm hiểu ý, lại đứng dây ró một chén.

“Đủ rồi.”

Thanh âm khàn khàn cực kì khó nghe, nhưng với Bạch Chiêm đay cũng là thiên âm, hắn cũng không nói nàng làm sai, càng không trách cứ, chỉ nói, “Đừng nói chuyện nữa, Bảo Châu.”

“Vâng, nô tì ở đay.”

“Làm chút đồ nhuận giọng.”

“Vâng.”

Thuốc bổ ở Bạch phủ không hề thiếu, lúc trước Trang tiểu thư đột nhiên bị bệnh, hoàng thượng cơ hồ sai người mang cả kho thuốc chuyển đến.

Cổ họng khó chịu, cơ thể lại không thể động, Trang Thư Tình rầm rì hai tiếng, Bạch Chiêm nghe thấy bụng nàng đang đánh trống.

Trong mắt hắn nổi lên ý cười, “Lập tức sẽ đưa tới.”

Uống thuốc xong, lại lấp đầy bụng, lúc này Trang Thư Tình mới nói về đề tài kia, “Ta sẽ không ly khai nơi này nữa, mỗi khi chàng tỉnh dậy ta vẫn luôn ở bên cạnh.”

Bạch Chiêm nhẹ giọng ‘Ừm’ một tiếng, coi như tin nàng lần này.

Nhưng hắn biết, Trang Thư Tình cũng biết, cơ thể không thể lập tức tốt lên.

Nhưng vẫn chuyển biến mỗi ngày.

https://thuviensach.vn

Một tuần trôi qua, Trang Thư Tình rốt cuộc có thể xuống giường đi vài bước.

Tâm tình Bạch Chiêm vô cùng tốt, khó có khi đáp ứng Ôn Đức sẽ dẫn người vào cung, tính ra hắn cũng đã hơn mười ngày chưa ra phủ.

Vị đại sư Phúc Nguyên đã biến mất vài ngày lúc này lại xuất hiện trước mặt Trang Thư Tình, nàng tuyệt không ngoài ý muốn, thậm chí còn vẫn đang chờ hắn.

“Trang thí chủ có khỏe hơn không?”

“Đã tốt lắm, vẫn là ta phải cảm ơn đại sư mới đúng, bằng không sợ là ta không thể trở về.”

“Vậy thì không cần, Trang thí chủ không phải người thường, chấp niệm của Bạch công tử vô cùng sâu, không có bần tăng, nhiều nhất chỉ

thêm chút khó khăn thôi, chứ kết quả vẫn sẽ giống như cũ.”

Trang Thư Tình cũng không nói tiếp về đề tài này, vẫy tay ra hiệu cho đám người Bảo Châu rời đi.

Phúc Nguyên thấy thế nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, bầu trời hôm nay vô cùng quang đãng sáng sủa, “Tiền duyên của Trang thí chủ đã đứt, lại không thể trở về nơi đó, ngài có cảm thấy lưu luyến hay không?”

“Lưu luyến đương nhiên là có, nhưng mà mong muốn được trở về lớn hơn nhiều, cái thế giới kia không có ta, có lẽ sẽ có một số ít người thương tâm khổ sở, rơi lệ vì ta, nhưng nỗi buồn trôi qua bọn họ vẫn có thể sống tốt, trước khi trở về ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, sau khi rời khỏi chỉ có thắc thỏm chứ không quá lo lắng, nhưng ở đây, ta không thể rời đi, Thư Hàn chỉ có một người tỷ tỷ để dựa vào, Tri Tiếu còn rất trẻ, Tri Quỳnh và Giai Oánh y thuật của hai người chỉ mới nhập môn, còn có cả Chỉ Cố.

https://thuviensach.vn

Không biết tiêu chuẩn nhìn người của hắn như thế nào lại có thể để ý ta, nguyện ý để ta đi cùng hắn những ngày mãi mãi về sau, nếu ta biến mất, không nhất định hắn có thể gặp được một người khác, cho dù hắn có cường đại như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ mới hai mươi, cuộc đời dài như

vậy lại chỏ có một mình hắn cô đơn vượt qua. Sao ta có thể để hắn như vậy được, một bên có thể bỏ xuống, một bên cho dù bỏ xuống trong lòng sẽ vô cùng luyến tiếc. Lựa chọn như thế nào cũng không cần phải nghĩ nhiều, vạn hạnh, cuối cùng ta cũng được như nguyện, cho dù khổ sở thì có sao, ta cảm thấy đáng giá là được.”

Trang Thư Tình cười cười, “Kỳ thật ta cảm thấy rất vui vẻ khi có thể

trở về thế giới này, lúc trước quá đột ngột, chuyện gì cũng chưa kịp an bày, lúc ở đó luôn luôn lo lắng mọi người và bọn nhỏ có bị khi dễ hay không, có sống tốt không. Trở về một chuyến cũng tốt, coi như giải tỏa lo lắng trong lòng ta.”

“A di đà phật, là bần tăng xem nhẹ Trang thí chủ.”

“Vinh hạnh khi được đại sư để vào mắt.” Trang Thư Tình nhìn về phía đối phương, “Đại sư còn có gì muốn hỏi hay không?”

“Bần tăng không muốn hỏi, chỉ có lời muốn nói.”

”Đại sư mời nói.”

Phúc Nguyên niệm một đoạn phật hiệu, nói: “Trang thí chủ là ngôi sao từ một thế giới khác lưu lạc đến đây, theo lý mà nói, nếu đến thế giới này tiểu thư sẽ bị bài xích. Nhưng ngược lại, lúc này bần tăng mới phát hiện, vào thời điểm tiểu thư trở lại, mảnh đất này đã tiếp nhận ngài. Mỗi khi sát tinh xuất hiện đều sẽ khiến cho trời đất rung chuyển, thiên tai, thậm chí là triều đại thay đổi, thiên địa cũng không thể tiếp nhận quá nhiều thứ xảy đến như vậy, cho nên mới mang ngài đến để ức chế sát tinh, rất ngạc nhiên sao?”

https://thuviensach.vn

Thấy Trang Thư Tình trợn tròn mắt, Phúc Nguyên cười vô cùng hiền lành, “Sự thật là như thế, chắc tiểu thư không biết, những ngày qua tiểu thư

hôn mê, sát tinh tỏa sáng sáng vô cùng, nói là ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà cũng không ngoa.”

Trang Thư Tình nỗ lực để bản thân không quá giật mình, “Vì sao đại sư lại muốn nói với ta những thứ này?”

“Đẻ tiểu thư biết được tầm quan trọng của chính mình, cho dù là lúc nào tiểu thư nhất định cũng phải bảo vệ tốt bản thân, tiểu thư tốt, thì hắn mới có thể tốt, không nên tăng lên nghiệp chướng của hắn.” Phúc Nguyên đứng dậy, đi đến bên cạnh đình hóng mát, hòa nhập vào ánh nắng, cả người giống như đang lóe sáng lên, nhất là phần đầu của hắn.”

“Bạch công tử sát khí quấn thân, không hề có một chút phúc khí, Trang thí chủ lại là người có tướng đại phúc, mong rằng Trang thí chủ làm nhiều việc thiện, giảm bới sát khí của Bạch công tử, giúp hắn có thêm phúc thọ, việc này chỉ có Trang thí chủ mới có thể làm được, bần ăng cáo từ.”

Trang Thư Tình uống một ngụm trà, trà đã lạnh bớt, lòng nàng cũng cảm thấy có chút lạnh.

Ý của Phúc Nguyên là sát khí của Chỉ Cố qúa nặng, ảnh hưởng đến dương thọ của chàng ấy sao? Làm việc thiện có thể tăng thêm tuổi thọ?

Cho dù lời này của Phúc Nguyên có bao phần thật trong đó thì nàng nghĩ về sau nàng cũng sẽ làm nhiều việc thiện hơn, nhưng mà tại sao trong lòng vẫn cảm thấy bất an?

Bên ngoài Bạch phủ, Phúc Nguyên chậm rãi bước ra.

“Phúc Nguyên đại sư, công tử nhà ta có vài lời muốn chuyển đến đại sư, công tử nói còn thiếu ngài một nhân tình, ngài tùy thời đều có thể đến đây.”

https://thuviensach.vn

”Bần tăng nhớ kỹ.”

Phúc Nguyên cúi chào Hướng tả, chuẩn bị ly khai.

Hướng Tả đáp lễ lại, nhìn theo hướng người đi xa.

Trang Thư Tình ngồi trong đình hóng mát thật lâu, cho đến khi Bạch Chiêm xuất hiện trước mặt nàng mới phục hồi lại tinh thần.

“Đã trở lại? Hoàng thượng nói như thế nào?”

“Phụ thân lo lắng cho nàng, luôn hỏi về tình huống của nàng.”

Chỉ hỏi như vậy thôi? Vậy sao lại lâu như thế? Nhưng mà Trang thư

Tình cũng không tiếp tục truy vấn, hắn nói nàng như thế nào nàng liền tin như vậy.

“Còn có chuyện của Trang Trạch Lương, ta quyết định trảm hắn.”

Bạch Chiêm ngồi xuống bên người nàng, “Bốn người đều trảm.”

“Bốn người?” Trang Thư Tình tính toán, “Lão thái thái mất?”

“Qua bên đó không lâu liền chết.”

Trang Thư Tình muốn hỏi nàng chết như thế nào, bệnh hay là vì cái khác, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, dứt khoát thu lời.

“Ngã chết, ta đã cho người đi ra xét, là Trang Thư Diệu đẩy.”

“...” Trang Thư Tình quay đầu về phía hắn, “Đẩy? Trang Trạch Lương biết không?”

“Hắn đã biết.”

“Sau đó?”

https://thuviensach.vn

“Chỉ là đã biết mà thôi.”

Đã biết mà thôi, thật quá đáng sợ, tôn tử đẩy bà nội ngã chết, thân là phụ thân, là một con người, hắn cũng chỉ là đã biết mà thôi.

Trang trạch Lương rốt cuộc là thế nào mới có thể trưởng thành nên bộ

dáng như vậy?

Đúng rồi, hắn là do mẫu thân hắn nuôi lớn, lão Trần thị là người nuôi hắn thành như vậy, sau đó con trai của con trai nàng đưa nàng vào đường chết.

Báo ứng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 214: Trang Gia Xuất Hiện

Biến mất trong tầm mắt của mọi người gần một tháng nay,Trang Thư

Tình rốt cuộc đã xuất hiện.

Nàng không cần dùng Xe ngựa Lúc trước để tránh tầm mắt của mọi người, chiếc xe lần đầu do nội phủ được Bạch Chiêm yêu cầu thiết kế đặc biệt.

Là chiếc xe làm theo quy cách của Hoàng Tử, nhưng bỏ đi những màu sắc hoa lệ, bốn phía treo vải xa-lanh, có thể ẩn ẩn nhìn thấy được bóng người bên trong.

Chiếc xe ngựa này vừa ra khỏi bạch phủ lập tức liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người, gió nhẹ thổi qua, xa-lanh nhẹ nhàng phấp phới, lộ ra hai bóng người đang cùng ngồi bên trong.

Trang tiểu thư bình yên vô sự!

Không đợi xe ngựa tiến vào hoàng cung, tin tức này lập tức được truyền khắp kinh đô.

Người chính là như vậy, không có thông tin chính xác bọn họ còn đang lo lắng, không biết nàng có phải thật sự chuyển tốt hay không, trong lòng một bước khó đi, không ít người liền bắt đầu nghị luận, không biết Trang tiểu thư đối mặt với phán quyết của phụ thân nàng sẽ phản ứng như

thế nào?

https://thuviensach.vn

“Trước tới nay ta chỉ thấy nhi nữ làm bại hoại gia phong, hủy hoại sự

nghiệp của tổ tiên, khiến cho cha mẹ tức chết, nhưng làm phụ thân lại kéo chân sau của nư nhi như Trang Trạch Lương ta vẫn thấy lần đầu tiên, hắn như là không giết chết tử nữ của mình thì đời này hắn sống không yên vậy, cũng không biết kiếp trước Trang tiểu thư tạo phải nghiệp gì mà kiếp này lại đầu thai vào Trang gia.”

Người nói chuyện thở dài lắc đầu, những người nghe thấy đều đồng ý gật đầu. “Thật vất vả mới đoạt được mạng lại từ trong tay của diêm vương nàng lại phải đối mặt với chuyện như vậy, không biết Trang tiểu thư sẽ đau lòng đến mức nào nữa.”

“Có khổ cũng không biểu hiện ra ngoài, theo ta thấy, Trang tiểu thư

khẳng định sẽ không cứu Trang Trạch Lương, dứt bỏ hết ân ân oán oán này cũng tốt, Trang tiểu thư trước đến nay luôn làm việc quang minh lỗi lạc, nàng không hề kém cỏi hơn bất cứ nam nhân nào, vẫn luôn là một tấm gương tốt, ngoài Trang Trạch Lương làm ra chuyện lớn như vậy ra thì những người khác cũng coi như an phận nhưng Trang tiểu thư lại không nâng đỡ bọn họ, Trang gia không biết là oán hận nàng như thế nào.”

“Phi, còn oán hận, tội phản quốc là tru di cửu tộc, nhưng chỉ xử quyết đám một nhà bốn người kia, làm như vậy coi như đã nể mặt Trang tiểu thư

lắm rồi? Muốn nói oán hận sợ là không chỉ có oán hận, bọn họ là oán Trang tiểu thư một người đắc đạo, nhưng gà chó lại không được lên trời, Đổng gia chỉ có một mình vị lão tam được làm việc trong triều, nắm thực quyền, Trang gia có ai? Ta biết được, Trang tiểu thư chẳng những không đề bạt người Trang gia, còn phái người đặc biệt đi truyền tin, chính là sợ bọn họ

làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến nàng, nói ra cũng coi như nhẫn tâm.”

“Nhưng nếu nói, Trang tiểu thư sau khi lên giám quốc, nàng bị quyền lợi mê muội, bốn phía đề bạt Trang Đổng hai nhà, như vậy hoàng thượng có thể tin nàng sao? Thái tử điện hạ cũng sẽ không đề phòng nàng sao?

Nhẫn tâm vậy là đúng, bằng không chính là mang họa đến cho bọn họ, https://thuviensach.vn

Trang tiểu thư là người thông minh, cũng chỉ có người thông minh như vậy mới có thể trong tình huống Trang Trạch Lương phản quốc nàng vẫn có thể

bảo vệ được Trang gia.”

“Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bằng không nàng cũng sẽ

không bị bệnh đến như vậy, nghe nói Phúc Nguyên đại sư của tăng trí tự

dùng hơn mười ngày mới có thể cứu nàng trở về, chỉ mong là lần bị bệnh này sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể nàng, một nữ nhân có thể làm được đến như vậy, đã là chuyện không hề dễ.”

“Phúc Nguyên đại sư? Trước kia chưa từng nghe qua người này.”

“Tăng trí tự truyền thừa nhiều năm như vậy còn không phải có chút bản lĩnh hay sao? Chứ người nghĩ một vị đại sư có bản lĩnh như thế nào?

Bản lĩnh chân chính sao có thể dễ dàng để lộ ra ngoài. Ta có biết được vài chuyện, đến đến, ta sẽ nói cho các ngươi vài chuyện về vị đại sư này…”

Đề tài tiếp theo cứ như vậy được dời đi, bốn người trong tửu lâu yên lặng không lên tiếng động âm thầm trả tiền trà sau đó liền rời đi.

Thái dương rất chói, bốn người tìm một gốc cây râm để đứng lại.

“Phụ thân…” Nếu Trang Thư Tình ở đây chắc chắn nàng sẽ nhận ra, người nói chuyện là Trang Trạch Dân, người đầu tóc hoa râm, chính là Trang Bình Chí.

“Nếu như không đến đây một chuyến, chúng ta nhiều lắm mới chỉ biết được Tình nha đầu bị bệnh thiếu chút nữa liền đi, hơn lắm thì cũng chỉ có thể biết được Trang Trạch Lương thế nhưng làm ra chuyện như vậy, các người đừng chỉ nghe câu nàng phái người đi canh chừng Trang gia liền sinh bất mãn với nàng, dưới tình huống như vậy nàng còn nhớ rõ phải bảo vệ

Trang gia đều này nói lên rằng nàng muốn bảo toàn Trang gia, nên nàng mới có thể bỏ tâm đi quản, bằng không, dưới tình huống như vậy nàng lại bỏ qua Trang gia, các ngươi nghĩ tương lai của chúng ta sẽ như thế nào?”

https://thuviensach.vn

Ba người trong đó, trừ Trang Trạch Dân ra còn có lão lục Trang Trạch Dung, và một vị tiểu bối là Trang Thư Ngộ, lúc này bọn họ đều cúi đầu, vừa rồi trong tửu lâu, bọn họ quả thực trong lòng không vui.

Trang Bình Chí lắc đầu, “Các ngươi a, tài năng không phải là bẩm sinh, được nàng che chở nhưng các ngươi có nghĩ cho nàng, nàng đi đến bước này là có bao nhiêu khó khăn, các ngươi đã quên rằng hiện ai nàng mới chỉ có mười sáu thôi, ngay cả các ngươi cũng sinh ra ý nghĩ như vậy, nếu không phải nàng phái người trông chừng, Trang gia sẽ bị người ngoài xúi dụng trở thành dạng gì rồi.”

Mặt Trang Trạch Dân đỏ lên, mấy ngày nay đến đây, cho dù hắn biểu hiện không khác gì người thường nhưng trong lòng hắn biết, tâm hắn cũng cảm thấy tự phụ.

Ai cũng đều nịnh nọt tâng bốc hắn, muốn bảo trụ một lòng bình thản, quá khó khăn.

Mà Thư Tình, nàng ở vị trí kia, nàng làm thế nào để bảo trụ sự tỉnh táo?

Trang Trạch Dung ho nhẹ một tiếng đổi đi đề tài, “Đại bá, ngài xem tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

“Đưa bái thiếp cho Đổng gia.”

”Không đi Bạch phủ sao?”

“Đổng gia là thông gia, cho dù bọn họ không tiếp thu thì cũng phải kiên trì, Trang gia vốn thẹn với Đổng gia, chịu chút sắc mặt là việc nên làm.”

Không nói Đổng gia sau khi nhận được bái thiếp sẽ như thế nào, lúc này, Trang Thư Tình đã tiến cung, đứng ở trước mặt hoàng thượng.

https://thuviensach.vn

“Gầy đi một chút, nhưng tinh thần vẫn còn tốt.” Hoàng đế đánh giá một phen, ý cười trên mặt vẫn chưa lui đi.

“Nhưng tình huống của ngài lại không quá tốt, không phải con đã nói thân thể của ngài không thể bị bệnh nữa hay sao? Cho dù là bệnh nhỏ, thì đối với ngài nó cũng là bệnh nặng.” Vừa nói xong, Trang Thư Tình lập tức tiến tới long sàng, kê gối xuống, cầm tay bắt mạch.

Hoàng đế thấy vậy bật cười, lại có chút rối rắm, được người quan tâm lo lắng, ai có thể mất hứng cho được.

Nhíu mày, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Chiêm, “Mấy ngày nay sao không thấy Thanh Dương Tử? Hắn đi đâu rồi?”

“Sắp về rồi, hắn nhìn trúng thảo dược của bộ tộc Mộc Hạ, nhưng lấy mầm đi lại không trồng được nên muốn ở lại một đoạn thời gian mang mầm về.”

Trách không được, Trang Thư Tình gật đầu, “Trước khi đi hắn có nói thân thể hoàng thượng cần hắn điều trị mới có thể khởi sắc, ta xem quả

đúng là như thế, mấy tháng nay thân thể hoàng thượng không hề có tí khởi sắc nào cả, phương diện này ta quả không am hiểu.

Vinh Chính xấu hổ cúi đầu.

Không thể trách được mọi người, ai cũng có thứ mình am hiểu và không am hiểu, ta biết mọi người đều đã tận lực, Thanh Dương Tử vốn có ít người có thể so với hắn, chờ Thanh Dương Tử trở về ta sẽ nói hắn chỉ

điểm cho các ngươi một chút, hắn sẽ nể mặt ta.”

Dùng phương thuốc của bọn họ ở thế giới để mang lại lợi ích cho cô nhi viện, Trang Thư Tình nhớ kỹ, tuy rằng bọn họ không biết, nhưng nàng cũng muốn bồi thường cho bọn họ ở một phương diện khác.

https://thuviensach.vn

Vinh Chính lập tức ngẳng đầu, sau khi xác định lời của Trang tiểu thư

thật không phải thuận miệng nói ra, nhất thời liền kích động, chỉ có thể gật đầu liên tục.

Bản lĩnh của Hữu Vọng chân nhân ai mà chẳng muốn học? Là vị đệ tử

duy nhất của Hữu Vọng chân nhân, hắn đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Thanh Dương Tử, nếu có thể được hắn chỉ điểm, vậy Vinh Chính hắn…

không, là toàn bộ người của thái y viện đều vui mừng khôn xiết.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 215: Phụ Tử Xung Đột

Hoàng đế đuổi hết nhưng người không liên quan ra ngoài, sau đó nhìn về phía Trang Thư Tình, “Uy vọng của thái tử không đủ, kinh nghiệm của hắn cũng không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định được cục diện, nhưng vẫn may là có phúc của con và Chiêm Nhi, có một số việc, vẫn phải nhờ

con quyết định.”

“Phụ thân, ngài là bệnh nhân, Hữu Phong cũng vậy.”

Hoàng đế cười khổ, hắn cũng biết lời này không nên nói vào lúc này, nhưng giang sơn Đại Chu không thể loạn.

“Chiêm Nhi, con có biết việc này không phải con quản thì là Thư Tình quản, ta càng muốn để nàng quản, nàng làm tốt hơn con nhiều.”

Bạch Chiêm cười lạnh, khó có khi hắn tham tham bất duyệt như vậy, còn dùng ngữ khí châm chọc, “Nàng không có họ Chu, đây không phải là chuyện nàng nên làm, ngài đem những thứ này đưa cho nàng, bất quá là vì nhìn thấu nàng sẽ vì ta mà thoái nhượng, để nàng làm trâu làm ngựa cho Chu Quốc, bồi dưỡng người thừa kế, sau đó thì sao? Sau khi thái tử đã có đủ năng lực mọi người liền coi như đương nhiên bắt nàng giao quyền ra, trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Đổng Trang hai nhà cộng lại cũng chỉ

có một mình Đổng Minh Dương vào triều làm quan, đã như vậy lại còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cái vị trí kia, muốn nàng phải giao ra, nàng trả giá tâm huyết để đổi lấy, nàng hi sinh nhiều như vậy, nhưng có mấy ai biết được, có mấy ai trân trọng? Ngài thì sao? Ngài cũng chỉ đang https://thuviensach.vn

áp bức nàng thôi, dựa vào cái gì nàng phải tiếp tục cai quản giang sơn của Chu gia?”

Hoàng đế khó thở, “Nếu không phải vì nàng, Trang gia sao có thể

không cần phải chịu tội tru di cửu tộc?”

“Nếu không phải vì nàng là người cai quản giang sơn của Chu gia, Cúc quốc sao có thể coi trọng Trang Trạch Lương?” Bạch Chiêm hừ lạnh,

“Nếu ngài muốn tru di cứ tru di, ta muốn nhìn xem, là người của ngài động tác mau, hay người của ta động tác mau hơn.”

Trước mắt hoàng đế từng đợt, từng đợt biến thành màu đen, “Chiêm Nhi, con cũng là hoàng tử Chu Quốc, Thư Tình là con dâu, cũng chính là người của hoàng gia, những thứ nàng trả giá ta đều nhớ kĩ, nhất định sẽ

không bạc đãi nàng…”

“Ta họ Bạch.” Bạch Chiêm nhẹ bâng đánh gãy lời hắn, còn muốn nói tiếp, nhưng tay lại bị nắm chặt.

Theo bản năng nắm ngược lại, Bạch Chiêm cúi đầu.

Trang Thư Tình cười nhìn hắn, rất dịu dàng, thật… thoải mái, đó là nụ

cười xuất phát từ chính lòng nàng.

”Ôn Đức, giúp hoàng thượng uống thuốc.”

Rõ ràng cảm giác được bàn tay đang giữ lấy nàng từ căng thẳng trở

nên thả lỏng hơn rất nhiều, Trang Thư Tình cầm tay hắn cọ cọ lên mặt nàng.

Sau khi trở lại bình thường, hoàng đế cảm thấy lòng của hắn vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại nói, “Thư Tình, con nên biết, ta cũng không có ý kia.”

https://thuviensach.vn

Là ta, không phải trẫm, có thể thấy được hoàng đế thật sự bị lời của Bạch Chiêm kích thích.

Cảm giác được lực nắm tay của hắn trở nên chặt hơn, Trang Thư Tình thân thiết cầm lấy tay hắn cọ cọ trên mặt nàng.

Trang Thư Tình không để cho Chỉ Cố mở miệng, đáp lời: “Hoàng thượng không muốn giang sơn Chu Quốc xảy ra vấn đề trong khi ngài đang tại vị, con có thể hiểu, hơn nữa con cũng tận lực giúp đỡ ngài, mong ngài tin tưởng điều này. Nếu như Chu Quốc thực sự xảy ra chuyện gì, Chỉ Cố

chắc chắn sẽ không bàng quang, chàng ấy chỉ là có chút lo lắng cho con, dù sao lúc trước, thiếu chút nữa là con đã không thể tỉnh lại.”

“Con cũng không hối hận vì những gì con đã trả giá, đương nhiên.

Cũng không phải con muốn đến trước mặt ngài tranh công, nói rằng công lao của bản thân lớn bao nhiêu, chỉ là, con không tán thành suy nghĩ này của ngài, nếu như con là người có dã tâm… Không, không cần phải có dã tâm, chỉ cần là người có chút không kiên định, đều sẽ sinh ra tâm tư muốn có được quyền lợi cao hơn nữa, ai chẳng muốn tiền hô hậu ủng? Con không phải người thanh tỉnh như ngài suy nghĩ, cũng không phải không quyến luyến quyền lực, chỉ là con có lý tưởng của con, cũng không muốn Chỉ cố

nhìn thấy bộ mặt xấu xí khác của mình.

“Con lo lắng bản thân sẽ trở thành tấm gương xấu, lúc này Chu Quốc đang gặp nguy, nếu như sau này, vừa đúng hoàn cảnh như vậy, cũng đồng thời xuất hiện một người có khả năng như con, không chừng nàng ta sẽ là con kế tiếp. Ai có thể khẳng định được nàng ấy cũng có thể thanh tỉnh được đến cuối như con? Con chỉ hi vọng, trong lịch sử Chu Quốc chỉ một lần duy nhất có một nữ nhân khác họ đứng ra giám quốc.”

Trang Thư Tình nói xong lời này, cho dù hoàng đế vẫn còn bị câu nói lúc nãy của nhi tử chọc cho tức giận muốn chết nhưng cũng biết nàng cũng https://thuviensach.vn

vì muốn giải vây cho nhi tử, hắn hiện tại cũng bớt giận đi rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy lời của nàng nói thật sự có đạo lý.

Nếu như Trang Thư Tình có một chút dã tâm, bằng tài năng của nàng trước kia cùng với uy vọng và sự duy trì của dân chúng lúc này, muốn Chu Quốc bất ổn khiến nàng có thể thừa cơ hội lọi dụng đứng lên trực tiếp nắm quyền cũng không hải là không thể, huống chi, người chống lưng cho nàng căn bản không chút quan niêm gì về thị phi, không có bất kì sự trung quân ái quốc, hơn nữa hắn còn có tài năng ngập trời.

Vạn hạnh là nàng không phải.

“Ý của con trẫm hiểu được, nhưng lúc này tình huống cả Đai Chu con cũng biết đấy, không thể nào thiếu được con.”

Bạch Chiêm lúc này chỉ hận không thể xốc ngược hoàng cung, dựa vào cái gì hoàng thượng bị bệnh thì có thể dưỡng, còn thân thể của Hưu Phong chưa lành, hắn lại mở miệng bắt nàng xử lý quốc sự? Mệnh của Hữu Phong rẻ mạt như vậy sao? Chỉ bởi vì nàng không phải nam nhân, bởi vì nàng không họ Chu, nên nàng xứng đáng hi sinh sức lực của mình, thay những người chân chính mang họ Chu cai quản giang sơn vốn là của bọn họ?

Trang Thư Tình gắt gao nắm lấy tay hắn, nàng không muốn đeo tội danh làm cho phụ thân tức chết.

“Ta…”

“Ta làm.” Bạch Chiêm mạnh mẽ lôi người ra ngoài, “Ta sẽ quản.”

Hắn coi như đã triệt để đắc tội với Chiêm Nhi, hoàng đế bất đắc dĩ thở

dài, nếu có thể kéo dài thêm chút thời gian, hắn cần gì đi trêu chọc sự kiên nhẫn của Chiêm Nhi.

https://thuviensach.vn

“Chiêm Nhi…”

“Mong là ngài không hối hận.”

Hoàng đế càng cảm thấy bất lực, Chiêm Nhi sợ là đang oán hắn.

Nếu cứ như vậy, sợ là chút tình phụ tử cuối cùng cũng không còn.

Lắc đầu nhìn hai người rời đi, hoàng đế cười khổ, hắn sống cả đời cũng không thể hành động tùy ý như Chiêm Nhi được, nhưng mà Chu Quốc bây giờ đang truyền vào trong tay hắn, phàm là còn sót lại một hơn hắn cũng phải bảo vệ cho giang sơn này.

“Hoàng thượng, Trang tiểu thư thân thể không tốt, ngài cần gì…”

“Mục tiêu của trẫm vốn là Chiêm Nhi, tình huống của Thư Tình như

thế nào sao ta có thể không biết? Nhưng nếu như không ra tay từ nàng, Chiêm Nhi có thể chủ động mở miệng sao? Nếu không từ Chiêm Nhi chủ

động thì ai có thể nói được hắn?”

Ôn Đức khẽ nhếch miệng, để Bạch công tử đứng ra cai quản triều đình, các vị quan lại còn có thể chịu được?

Coi chừng sẽ bị công tử thanh lý cho không còn một mống.

“Vua nào triều thần ấy, có một số người, nên thoái lui.”

”Hoàng thượng thánh minh.”

Hắn thánh minh chỗ nào chứ, rõ ràng là bị ép đến bất đắc dĩ, hoàng đế

thở dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ngồi trên xe ngựa, Trang Thư Tình mới mở miệng nói, “Hiện tại ta vừa xảy ra chuyện, hoàng thượng đã sử dụng để tính kế chàng.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm nhìn xe ngựa bên ngoài, còn chua ra khỏi hoàng cung, có rất nhiều chỗ vẫn chưa được sửa chữa tốt, dấu vết của trận động đất lúc trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Chỉ là, nơi được mệnh danh là tôn quý nhất trên đời này, mẫu thân chưa từng đặt chân đến, hắn, thật sự cũng không nguyện ý đến.

Hắn không đổi họ, không ở tại kinh đô, một năm cũng chỉ cố định mấy ngày gặp mặt với phụ thân, nói trắng ra là không muốn giao thiệp quá sâu với người của Chu gia. Một khi đến gần, kết quả sẽ giống như hiện tại vậy.

Hắn bỏ lại hết thảy, không cần bất cứ thứ gì, ai cũng không thể cản hắn, nhưng mà lúc này, đã không phải.

Hữu Phong là người vô cùng có trách nhiệm, hơn nữa còn có lời kia của Phúc Nguyên, Hữu Phong nhất định không thể buông bỏ mọi thứ để đi cùng với hắn.

Coi như là tạo ân đi, bạch Chiêm tự nói với bản thân như vậy.

“Chỉ Cố. Chúng ta ở kinh đô hai năm rồi lại quay về Hội Nguyên Phủ.” Trang Thư Tình dựa vào đầu vai Bạch Chiêm, “Nếu như Tri Tiếu cố

gắng, nới không chừng là chưa tới hai năm, về sau, chúng ta sẽ cao chạy xa bay.”

Bạch Chiêm hôn thái dương của nàng, nghiêng đầu kề bên đầu nàng,

“Hắn nhất định phải cố gắng.”

Trang Thư Tình nhếch lên khóe miệng, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Chi Tri Tiếu.

Xe ngựa vừa ra khỏi cung liền ngừng lại, ẩn ẩn có tiếng Trần Nguyên tiến lên nói chuyện với người ta.

https://thuviensach.vn

“Tiểu thu, Đổng lão đại nhân cho người đến truyền lời, Trang gia có người vào kinh, lúc này đang ở Đổng phủ.”

“Người Trang gia tiến cung? Sao ta không nhận được tin?”

Bạch Chiêm mặt không biểu cảm mở miệng, “Có người đến đưa tin, chỉ là lúc đó nàng đang hôn mê, sau đó ta cũng quên.”

Nàng còn tưởng rằng có người đã bị thu mua, hoặc là đã xảy ra chuyện gì, Trang Thư tình không có lo lắng nhiều, “Đi Đổng phủ.”

”Vâng.”

Đổng lão gia tử cũng không có ra ngoài nghênh đón.

Dựa theo thân phận và địa vị mà nói, cho dù là Bạch Chiêm hay Trang Thư Tình thì cũng không có ai dám chậm trễ tiếp đãi hai người bọn họ, nếu là gia tộc khác, sợ là toàn ra đã đứng trước cửa nghênh đón.

Nhưng lão gia tử không như thế.

Hiện tại hắn vô cùng nhàn rỗi, Trang Thư Tình là cháu ngoại hắn, Bạch Chiêm là cháu rể tương lai của hắn, tiểu bối tới gặp trưởng bối, không có đạo lý nào nói trưởng bối còn phải ra tiếp đón.

Huống chi Tình nha đầu luôn rất có hiếu, hắn nếu thực sự phủng nàng càng cao, còn đứng lên chào hỏi với nàng, nàng ngược lại sợ là sẽ càng thương tâm.

Cho nên khi đoàn người tiến bào, người đứng chờ ở cổng chỉ có Đổng Hiểu Chân và Mạnh Bá.

”Biểu muội, Bạch đại ca.”

Trang Thư Tình tươi cười với hắn, “Biểu ca.”

https://thuviensach.vn

Trong lòng Đổng Hiểu Chân có chút kích động, thấy hai người xuống ngựa vội nói, “Tổ phụ nói thời tiết hôm nay có chút nóng bức, biểu muội thân thể lại chưa lành, biểu muội cứ ngồi xe vào phủ.”

Trang Thư Tình liếc mắt nhìn Bạch Chiêm, cũng không có cự tuyệt ý tốt, xe ngựa cứ như vậy tiến vào trước viện.

Đổng Hiểu Linh vẫn luôn mong ngóng người đến, vừa thấy xe ngựa liền nâng váy chạy lại, “Tình tỷ tỷ.”

Đổng Hiểu Chân nhìn chân trối, “Tiểu muội, nếu muội cứ tiếp tục như

vậy, nhà trai nào còn dám đến cửa.”

Đổng Hiểu Linh víu lấy cánh tay Trang Thư Tình phản bác, “Nương nói có rất nhiều người đến cửa cầu hôn, sao có thể không ai cần muội.”

Còn không phải là do bọn họ muốn bám víu lấy biểu muội, Đổng Hiểu Chân nói thầm trong lòng, nhưng không có làm rõ trước mặt vị muội muội đơn thuần này của hắn.

Nhưng mà Trang Thư Tình sao lại có thể không hiểu, nắm lấy bàn tay của tiểu cô nương đi vào trong phong, “Biểu muội của ta xinh đẹp khả ái như vậy, đương nhiên là có rất nhiều người muốn cầu hôn rồi, biểu tỷ sẽ

chọn ra cho muội một vị tốt nhất.”

Đổng Hiểu Linh lập tức tươi cười, sức sống kia không hề thua kém với thái dương trên trời.

Đây cũng là nguyên nhân mà Trang Thư Tình thích nàng, mợ bảo hộ

nàng rất tốt, sự tình của Đổng gia lúc trước không hề ảnh hưởng đến nàng nửa phần, ở gia đình như vậy lại có thể dưỡng ra một vị tiểu thư đơn thuần như Đổng Hiểu Linh cũng là khó có được.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà những chuyện nên học thì cũng cần phải học, đến nhà người khác, ngày sau muốn sông như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng, cho dù có tra ra tất cả mọi người, có lật ngược từ đất lên trời, tận lực để tìm ra được người có phẩm tính tốt, tính tình thích hợp, đáng giá với nàng, nhưng Đổng Hiểu Linh cũng phải có đủ khả năng để bảo vệ chính nàng, để không ai có thể khi dễ.

Dọc theo đường đi vào phòng chính, chỉ nghe thấy tiếng Đổng Hiểu Linh nói ríu rít, Trang Thư Tình ngẫu nhiên cũng phụ họa vào câu, khiến cho Đổng Hiểu Chân hoảng hốt cảm thấy nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi.

Không cần lo lắng đề phòng thân thích, và nhưng người họ hàng mượn danh đến phá hoại, tổ phụ cơ trí,tổ mẫu hiền lành, cha mẹ ân ái, muội muội hồn nhiên, biểu muội thân cận với bọn họ... Nếu có thể một mực như vậy thì tốt rồi.

Nhưng mà, hắn bắt buộc phải thành thân, tuy rằng mẫu thân luôn coi trọng phẩm tính hơn cả gia thế, nhưng có một số chuyện sao có thể nói được tuyệt đối.

Muội muội đến một ngày rồi sẽ phải lập gia đình, tình huống trong nhà sẽ càng phức tạp.

Đổng Hiểu Chân cúi đầu, cha đã nói, vinh quang của Đổng gia đều là nhờ có biểu muội mang đến, có thể kéo dài vinh quang này hay không, phải nhìn vào hắn, trách nhiệm này không phải của biểu muội, mà là của hắn.

Hắn đáng lẽ phải càng thêm nỗ lực mới đúng.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 216: Không Bằng Heo Chó

Đổng gia đối với người của Trang gia rất khách khí, thái độ bình hòa ngoài dự đoán của mọi người.

Trang Bình Chí tuy rằng không tiếp xúc nhiều với quan lớn, nhưng nắm quyền trong Trang gia nhiều năm hắn cũng vô cùng ổn trọng, có thể

thấy được hắn cũng không phải người không có một chút thành ý.

So vài chiêu với Đổng lão gia tử cũng liền hiểu rõ tâm lý Đổng gia, nhất thời liền an lòng.

Cũng đúng, cho dù là Trang gia xuất thân nơi sơn dã hay Đổng mấy năm chìm nổi ở kinh đô thì bất cứ ai cũng mong Thư Tình có thể sống tốt, một mình nàng chống đỡ hai gia tộc, lúc này người có chút đầu óc sẽ ngầm dẫn dắt ân oán của hai nhà, kéo chân sau của nàng.

Trừ phi là Trang Thư Tình ghét một trong hai gia tộc, bằng không quan hệ hòa bình sẽ không thể tiếp tục bảo trì như bề ngoài.

Nhưng mà như vậy thì có sao, hai nhà cũng không có khả năng có thể

ở chung với nhau như người thân một nhà, trong lòng Trang Bình Chí có tính toán, Đổng gia có thể tâm bình khí hòa đối đãi với Trang gia đã là kết quả tốt nhất hắn có thể nghĩ đến.

Hai bên nói xong lời khách khí, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cung với hai thanh âm nói chuyện.

Một trong số đó, bọn họ vô cùng quen thuộc.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Ngộ đã kích động đứng lên.

Trang Bình Chí liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không trách hắn biểu hiện thất thố, ở Trang gia, Trang Thư Tình đã sớm bị mọt người thần hóa, tất cả tiểu bối ai ai cũng đều vô cùng sùng bái nàng.

Vừa vào chính đường, Đổng Hiểu Linh liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đây là một điểm của nàng mà Trang Thư Tình rất thích, tiểu cô nương vô cùng hiểu chuyện, khi nào có thể linh động giương oai, khi nào có thể

trở thành Đổng tiểu thư dịu dàng nhu thuận, nàng đều phân biệt được rõ ràng.

Trách không được người trong nhà đều thương nàng.

“Tổ bá phụ.” Trang Thư Tình dựa theo quy củ, hành đại lễ với Trang Bình Chí đã lâu không gặp.

Trang Bình Chí cũng không thật để nàng quỳ xuống, lập tức tự mình đỡ nàng lên, “Nghe nói thân thể con còn chưa tốt, những nghi lễ xã giao này cứ miễn đi.”

Nam Châu vã Bảo Châu nhanh chóng tiến lên đỡ người.

Trang Thư Tình lại hành lễ của một vị tiểu bối với hai trưởng bối với đường ca, có tấm gương trước là Trang Bình Trí, những lễ nghi này đều đơn giản rất nhiều.

Bạch Chiêm chỉ hơi khom người một cái, không nói bất kỳ lời nào.

Trang Bình Chí nhìn thái độ này của hắn trong lòng có chút an tâm, nếu thực sự để một vị hoàng tử cúi chào hắn, hắn thực sự là chịu không nổi.

Trang gia thế nhưng cũng có một ngày nhấc lên quan hệ với hoàng gia, nghĩ đến Tình nha đầu xuất thân nơi thôn dã, không biết hai người như

https://thuviensach.vn

thế nào lại có thể gặp gỡ lẫn nhau.

Chủ khách đều đã cùng ngồi xuống, Trang Thư Tình làm một tiểu bối, nàng rất tự nhiên thay đổi đề tài, “Sao tổ bá phụ lại đến kinh đô? Hôm nay ngoài thành nóng như vậy, nếu bị bệnh trên đường thì sao đây?”

“Ở nhà không yên tĩnh, luôn có rất nhiều người tìm lý do đến bái phỏng, con cũng biết Trang gia dòng dõi không cao, ai cũng không thể cự

tuyệt được. Lúc trước không có cách nào cũng đành phải tiếp rất nhiều người, có chút thứ không thể không nhận, nhưng gần đầy tình huống lại không thích hợp, ta không đi một chuyến sẽ không an lòng.”

Trang Thư Tình ở thế giới kia ít ngày, trở về lại phải nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh, hơn nữa nàng vốn cũng không có ý tưởng muốn khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay, Trang Thư Tình ngẫm lại, quả thật mấy ngày nay nàng đã bỏ bê rất nhiều chuyện.

Bằng tình tình của Chỉ Cố, chỉ cần không phải việc liên quan đến sức khỏe của nàng, sợ là sẽ dẹp hết ra ngoài không thèm để ý.

Nghe vậy Trang Thư Tình liền ngồi thẳng dậy, “Là người hay là chuyện gì?”

“Cả hai.” Vẻ mặt Trang Bình Chí rất nghiêm túc, “Trước kia có rất nhiều người vì muốn cầu vinh, muốn thông qua Trang gia để liên hệ với con, mong có thể có được một con đường làm quan rộng rãi, nhưng những người đến sau này lại không đơn giản như thế nữa, tuy rằng bọn họ cũng muốn cầu vinh, có lẽ là muốn kiếm chút lợi ích, nhưng lại chuyển thành đến nghe ngóng chuyện của con, ngay từ đầu ta chỉ cho rằng bọn họ đổi phương thức khác, nhưng sau lại dần cảm thấy không thích hợp, ai đến đều sẽ hỏi một câu có ý giống nhau, vì vậy ta liền cho người đi hỏi thăm, phát hiện quả thật có người đang nghe ngóng tin tức của con, sau đó ta đến Hội https://thuviensach.vn

Nguyên Phủ, phát hiện tình huống cũng như thế, vậy nên mới đến đây một chuyến chính miệng nói cho con những chuyện này.”

Trang Thư Tình nhíu mày, người nên thu thập không phải đã được thu thập hết rồi sau? Sao lại còn có người không an phận?

Nghiêng đầu nhìn lại, “Chỉ Cố, chỗ của chàng có nhận được tin tức gì hay không?”

Bạch Chiêm đương nhiên lắc đầu, hắn không rảnh để quan tâm chuyện thiên hạ, với hắn mà nói, những chuyện như vậy cũng không quan trọng bằng việc Hữu Phong tĩnh dưỡng, cho nên đã sớm phân phó xuống, những chuyện không quan trọng thì không được đến quấy rầy hắn, càng không thể

nói cho Hữu Phong.

“Trần Nguyên.”

Vẫn một mực đứng ở bên ngoài, không cần người thông báo, Trang Nguyên đã tiến vào nói ra tất cả những thông tin mà hắn biết,:Lúc trước có tin truyền đến, thuộc hạ đã cho người tra xét, là những người bị Trang tiểu thư gỡ xuống nón quan nên ấm ức làm thơ về Trang tiểu thư, nhưng mà bọn họ cũng không làm dậy nổi sóng gió gì, thuộc hạ đã cho người đi coi chừng.”

Bạch Chiêm bất mãn liếc mắt nhìn Trần nguyên, “Xử lý hết.”

”Vâng.”

Chỉ cần là quyết đình của Bạch Chiêm, Trang Thư Tình đều rất ít can thiệp vào, lúc này cũng giống như vậy, nàng không phải sứ giả của chính nghĩa, sẽ không tâm sinh thương hại đối với những người có ý đồ xấu với nàng, cho dù phương thức xử lý có chút thô bạo lạnh lùng.

https://thuviensach.vn

Chỉ có người tồn tại tâm tư muốn hại người khác sẽ tự mang đến tai ương cho chính mình, không trách ai được cả.

Nhưng mà…

”Đợi một chút.”

Trần Nguyên quay lại nhìn nàng.

Ánh mắt những người khác cũng đều dừng trên người nàng, đều cho rằng nàng sẽ cản lại.

“Chỉ Cố, không phải hoàng thượng buộc chàng quản chuyện triều đình sao? Dùng mấy người này để giết gà dọa khỉ, miễn cho bọn họ cảm thấy Bạch công tử chỉ là hư danh.”

Bạch Chiêm trước giờ luôn nghe lời nàng như thánh chỉ.

Trần Nguyên đồng ý rời đi.

Đúng là khống giống người thường, Trang Bình Chí thầm nghĩ trong lòng, một Trang Thư Tình sát phạt quyết đoán của ngày hôm này, có ai ngờ

được đây chính là vị tiểu cô nương mang theo đệ đệ cùng một thân thương tích tìm đến nhờ tộc trưởng Trang gia làm chủ.

Bây giờ nghĩ lại, sự quyết đoán và có chủ kiến ấy đã có thể nhìn thấy được khi đó.

Thật không biết trang Trạch Lương bị thứ gì che mờ mắt.

Nghĩ đến Trang Trạch Lương, Trang Bình Chí không khỏi nghĩ đến tin tức mà hắn nghe được, “Trang Trạch Lương bị phán tội phản quốc?”

“Đâu chỉ có Trang Trạch Lương, ngài có biết chuyện lão thái thái chết hay không?”

https://thuviensach.vn

Lão thái thái...”Trần thị?”

“Đúng vậy, lão Trần thị, bà ấy bị Trang Thư Diệu đẩy ngã mà chết.”

Sắc mặt Trang Bình Chí đột nhiên thay đổi, làm sao có thể! Chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, Trang gia sao có thể tự nhân bản thân là dòng dõi thư gia? Bọn tiểu bối làm sao có thể sống yên cho được!

”Trang Trạch Lương cũng biết?”

“Biết, nhưng mà cũng chỉ biết mà thôi, trước khi Chỉ Cố mang người đến bắt bọn họ về, Trang Thư Diệu vẫn đang tiêu dao bên ngoài.”

Trang Bình Chí tức giận đến run rẩy, “Súc sinh, súc sinh, cả heo chó cũng không bằng!”

Trang Trạch Dân vội tiến lên giúp phụ thân thuận khí, Trang Thư Tình đứng dậy bắt mạch, xác định là không có gì trở ngại mới nhẹ giọng nói:

“Tổ bá phụ phải bảo trọng, ngài tức giận vì người như vậy, không đáng giá.”

Nàng nói ra chuyện này, sở dĩ vì tránh cho người Trang gia nói nàng thấy chết không cứu, lãnh huyết vô tình, tiếng xấu do Trang trạch Lương mang đến, nàng không muốn nhận.

Trang Bình Chí ngẩng đầu nhìn nàng, “Theo luật pháp đại chu, phản quốc là tội tru di cửu tộc, Trang gia...”

”Trang gia sẽ không bị liên lụy, tổ bá phụ yên tâm.”

Mấy người Trang gia lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, không cần phải nói, đây chắc chắn cũng là vì có Thư Tình mà bọn họ mới được tránh liên lụy.

https://thuviensach.vn

“Thư Tình, có thể an bày cho tổ bá phụ gặp mặt hắn một lần hay không?” Dừng một chút, Trang Bình Chí lại bỏ thêm một câu, “Nếu như

phiền toái con thì coi như tổ bá phụ chưa nói lời này.”

Trang Thư Tình không chút lo lắng liền gật đầu, “Để con an bày.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 217: Chó Cắn Chó

Mấy người Trang gia ở lại Đổng phủ.

Ngày kế, Trang Thư Tình liền mang theo bọn họ đi đại lao hình bộ.

Đương nhiên, Trang Thư Tình không có đi vào, vì để giết thời gian, nàng liền đi lật xem hồ sơ của hình bộ.

Hình bộ thượng thư Sở Trác thường thường ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nàng đang nhìn thật hay là đang thất thần.

Trang Thư Tình không thất thần, chẳng những vậy hiện tại nàng đã đọc được không ít.

Trang Thư Tình đột nhiên mở miệng, “Sở đại nhân cảm thấy hiệu suất phá án hiện tại của hình bộ như thế nào?”

”Này...”

“Không dám trả lời?” Trang Thư Tình ngẩng đầu, “Hay là không biết phải trả lời như thế nào?”

Sở Trác đang định đáp lời, Trang Thư Tình lại nói: “Không cần suy nghĩ phải ứng phó ta như thế nào, bây giờ ta đã mặc kệ mọi chuyện, không ngại báo trước cho Sở dại nhân một tiếng, sau này các người sẽ do Bạch công tử quản, nếu không muốn bị hắn lột xuống một tầng da, tốt nhất là nên làm tốt mọi chuyện, hắn không dễ nói chuyện như ta đâu.”

https://thuviensach.vn

Nghe được tiếng bước chân, Trang Thư Tình khép hồ sơ đứng dậy,

“Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, phải làm như thế nào là chuyện của Sở

đại nhân, quấy rầy rồi.”

“Hạ thần tiễn Trang tiểu thư.”

Trang Bình Chí thấy vị đại thần trong triều cung kính đưa Thư Tình ra ngoài, tức khí lúc nãy nhất thời đều biến mất, đây mới là hy vọng của Trang gia, tương lai của Trang gia, những tên kia đến khi ngồi lao lại vẫn chưa biết hối cải, chết cũng xứng đáng.

”Tổ bá phụ.”

Trang Bình Chí phục hồi lại tinh thần, cảm xúc của hắn đã hòa hoãn rất nhiều, “Sau khi trở về ta sẽ khai trừ tên bọn họ khỏi từ đường, đá bọn họ

ra khỏi gia tộc, Trang gia không có loại con cháu như vậy.”

“Tổ bá phụ không cần vì bọn họ mà tức giận, không đáng giá.”

“Trang gia tự nhận là dòng dõi thư hương, đời đời vẫn luôn thanh thanh bạch bạch, không nghĩ tới thế nhưng lại có loại làm ra những chuyện bất trung bất hiếu như vậy, sao có thể không tức cho được.” Trang Bình Chí thở dài một hơi, “Bọn họ còn muốn gặp con, ta đã trực tiếp cự tuyệt, bọn họ

còn có mặt mũi nào để gặp con.”

Khóe môi Trang Thư Tình giơ lên, “Là ai nói muốn gặp con? Trang Thư Đình?”

“Là nàng đề xuất, phụ… Trang Trạch Lương cũng phụ họa, con không cần để ý tới, con không nợ bọn họ bất kì thứ gì cả, bọn người không biết thị

phi này, trong lòng tổ bá phụ đã quyết, Trang gia sẽ không có người nào dám nói xàm.”

https://thuviensach.vn

“Thư Tình đa tạ tổ bá phụ duy trì, nhưng mà nếu bọn họ đã muốn gặp con, vậy liền gặp đi, con có cái gì mà không dám, nay bọn họ đã mất đi tự

do, con lại ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, bọn họ đếm ngược từng ngày, mà con, lại có tương lai trường trường cửu cửu. Bọn muốn gặp con chắc là muốn đề ra một yêu cầu cuối cùng, con đương nhiên sẽ thỏa mãn bọn họ.”

Trang Trạch Dân nhíu mày, lời, không khỏi có chút…

“Hướng Tả. Ngươi thay ta đưa tổ bá phụ mọi người về Đổng phủ

trước.”

“Vâng.”

Trang Bình Chí thấy bộ dáng nàng như đã hạ quyết tâm, hắn cũng không khuyên gì nữa, chỉ nhắc nhở: “Lời của bọn họ nếu quá mức khó nghe thì con cũng đừng để trong lòng, hiện tại bọn họ đã cùng đường, nói chuyện cũng khó lựa lời, ngay cả với ta đã thế, đối với con chỉ sợ sẽ càng khó nghe, con đừng quá chấp nhặt.”

“Con biết, tổ bá phụ yên tâm.”

Trang Trạch Lương, một nhà bốn người bị nhốt trong hai lồng giam cạnh nhau.

Tuy rằng tội của bọn họ đã định, ít ngày nữa lập tức sẽ bị hành quyết, nhưng dù sao cũng là người thân của Trang tiểu thư, cũng không có ai dám quá mức khắc nghiệt với bọn họ, ai biết được lúc nào Trang tiểu thư sẽ

mềm lòng? Cho nên mấy người ở trong lao cũng không chịu đau khổ, tính tình càng không có nửa phần thu liễm.

Nhìn thấy Trang Thư Tình một khắc, Trang Thư Đình lập tức nhào tới cửa lao, cố gắng khống chế bản thân không cào nát gương mặt kia.

https://thuviensach.vn

Trước mắt, chỉ có Trang Thư Tình mới có thể khiến nàng thoát ra khỏi nơi này.

Trang Trạch Lương cũng cùng chạy đến, hắn không khống chế bản thân lại như Trang Thư Đình, từ trong khe hở vươn tay ra muốn bắt lấy nàng, lập tức bị Bảo Châu không khách khí đánh về.

Chịu đựng đau đớn, kiềm chế tỳ khí, ngữ khí Trang Trạch Lương khẩn cầu nói: “Thư Tình, Tình Nhi, con cứu cha đi, chuyện này đối với con rất dễ dàng, con thả ta ra ngoài, ta là cha con, cho dù ta có lỗi với mẫu thân con thì ta cũng là cha của con, con sao có thể nhìn phụ thân mình đi tìm chết.”

“Ta có thể.” Trang Thư Tình nhẹ bẫng nói ra ba chữ, nhìn vẻ mặt vẫn tuấn lãng như trước của Trang Trạch Lương lúc này ngốc ra, trong lòng nàng vui vẻ không ít, “Vì sao ta lại không thể? Phụ thân? Phụ thân ta đã chết sớm, còn ngươi, tạm thời còn sống, nếu ngươi chết, nói không chừng ta còn có thể thắp cho ngươi một nén hương.”

“Đồ bất hiếu!: Cảm thấy thanh âm của mình quá lớn, tỳ khí cũng không khống chế tốt, Trang Trạch Lương lại đè xuống thanh âm, “Tình Nhi, cha sai lầm rồi, cha biết sai rồi, về sau cha nhất định sẽ đối tốt với con, đối tốt với Hàn Nhi, con tin tưởng cha, có được không?”

Trang Thư Tình ra hiệu cho Hướng Tả chuyển ghế ngồi đến cho nàng, phủ phủ tro bụi vốn không có trên quần áo, ngẩng đầu chống lại ánh mắt vội vàng của Trang Trạch Lương, lại chuyển đầu về phía Trang Thư Đình,

“Nghe nói là ngươi muốn gặp ta, muốn nói cái gì?”

Trang Thư Đình không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói chuyện với mình, sau đó cắn răng một cái nói: “Chỉ cần ngươi ta ta ra ngoài, ta sẽ dập đầu bồi tội với ngươi.”

https://thuviensach.vn

“Ngươi nghĩ rằng là ta sẽ giống như ngươi sao?” Trang Thư Tình chỉ

vào Trang Trạch Lương, “Để ý quan ái của hắn? Để ý chút tài sản của Trang gia? Luôn cảm thấy rằng ngươi xuất sắc hơn ta, ta phải ghen tị

ngươi, cho nên bây giờ mới muốn áp chế ngươi?”

”Ngươi...”

“Nếu như khi ta còn nhỏ thì đúng là như vậy, có lẽ ta đã từng để ý, cũng từng chờ đợi, nhưng hiện tại, những thứ này đối với ta đã không còn cần thiết, ta dựa vào bản thân mình để có được hết thảy chính mình mong muốn, những thứ này, cho dù là cả đời các ngươi cũng không thể theo kịp, bất kể là thứ gì, chỉ cần ta muốn, ta rất dễ dàng có thể lấy được, giống như

hiện tại vậy, là các ngươi phải cầu khẩn ta, mà ta, có thể ngồi ở chỗ này nghe các người cầu xin.”

Trang Thư Đình oán hận cắn chặt lấy môi, cố gắng để bản thân không đưuọc mất khống chế, dựa vào cái gì, Trang Thư Tình dựa vào cái gì mà có thể có được hết thảy!

Quyền thế, nam nhân cường đại, danh vọng khó ai có thể sánh bằng, tất cả những thứ này, nên là của nàng mới đúng!

Từ nhỏ nàng đã mạnh hơn Trang Thư Tình, Thư Tình chỉ là đồ nhá gan, vĩnh viễn chỉ biết tránh đằng sau nương, y thuật thần kỳ có thể mổ

bụng người gì đó, nàng học được từ chỗ nào? Sao nàng lai dám học Người này, không phải Trang Thư Tình, tuyệt đối không phải!

“Đúng, đúng, ngươi không phải Trang Thư Tình, Trang Thư Tình cho dù nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, bị khi dễ cũng chỉ ó thể trốn một chỗ nào đó thầm khóc, nàng căn bản không biết y thuật, càng không có tài năng giám quốc, ngươi không có khả năng là Trang Thư Tình, nói, ngươi là ai!”

https://thuviensach.vn

“Đúng vậy, ta không phải Trang Thư Tình, Trang Thư Tình đã sớm chết, chính là Trang Thư Tình nhát gan kia, nàng chính là bị các ngươi liên thủ giết chết, Trang Thư Tình hiện tại là một người hoàn toàn mới, nàng to gan, không sơ bất luận kẻ nào, bất kỳ việc gì, có thể cứu được người, giữ

được nước, dám làm dám chịu, nàng có được sự hâm mộ của mọi người, có được hết thảy những thứ người thứ mà người khác chỉ dám nghĩ trong mơ, những thứ này, tất cả đều là của Trang Thư Tình, ngươi, cho dù không cam lòng thì có thể làm được gì?”

Trang Thư Tình không biết lúc này nàng hận ai, nhưng đồng hời, trong lòng nàng lại thoải mái giống như được uống mô ly nước đá vào ngày trời nóng bức, thoải mái từ đầu đến chân.

Những ngươi này, đều là người đã từng làm nhục nàng, hiện tại, bọn họ đã chịu báo ứng.

“Tình Nhi, Tình Nhi, đừng để ý đến nàng, thả phụ thân ra ngoài, nhanh, thả phụ thân ra ngoài.”

Nam nhân này, sinh được một bộ túi da tuấn lãng, nhưng bên trong lại thối rữa đến tanh tưởi.

Trang Thư Tình lạnh lùng nhìn hắn, “Trong bốn người các ngươi, ta chỉ thả một người, các ngươi tự thương lượng với nhau, nên thả ai.”

“Ta.”

Cả ba người đều trăm miệng một lời, Trang Thư Diệu và Trần thị lúc trước vẫn luôn làm người ẩn hình lúc này cũng tiến lại đây, chỉ có Trang Thư Đình mắt lạnh quan sát hết thảy, nàng biết, Trang Thư Tình sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nàng muốn xem bọn họ xấu mặt, nàng cho dù chết, cũng không muốn bị Trang Thư Tình chế giễu.

“Chỉ có thể chọn một.”

https://thuviensach.vn

“Ta, Tình Nhi, ta, ta là phụ thân của con, là trụ cột trong gia đình, đương nhiên là ta.”

Trang Thư Diệu lạp tức phản bác, “Cha, ngài già rồi, ngài ra ngoài có thể sống được mấy năm, nên để con ra ngoài mới đúng, ngài yên tâm, đi ra ngoài con nhất định sẽ nối dõi tống đường, không khiến hương khói của ngài bị đứt.”

Mặt Trang Trạch Lương vặn vẹo nhìn hắn, chỉ cảm thấy nhi tử ngày thường hắn vẫn luôn yêu mến lúc này đã lộ bộ mặt thật, “Nối dõi tông đường cũng không đến phiên ngươi!”

“Ngài còn có thể sinh được sao? Không đúng, ngài còn có thể cứng được sao?” Trang Thư Diêu thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên nguy hiểm.

Trang Trạch Lương hất tay cho hắn một cái tát, “Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã làm gì hay sao? Ngươi nghĩ là ta không biết tổ mẫu ngươi chết như thế nào hay sao? Nàng bất quá chỉ muốn ngươi tiêu tiền bớt lại, thế nhưng ngươi lại nhẫn tâm đẩy nàng xuống mỏ núi, tên súc sinh như

ngươi, thiên lý khó dung, ngươi còn muốn ra ngoài?”

“Ngươi… sao ngươi biết được? Nương, ngài nói cho cha biết đúng không?” Trang Thư Diệu hung tợn trừng mắt nhìn Trần thị.

Trần thị lắc đầu liên tục, muốn nói rằng nửa chữ nàng cũng chưa từng nói ra, nhưng Trang Thư Diệu đã không cho nàng cơ hội nói chuyện, giống như người điên đi đập cửa lao của nàng, “Dám bán đứng ta, bóp chết ngươi, ta muốn bóp chết ngươi.”

Trang Thư Tình liếc mắt nhìn Tam Tử, Tam Tử hiểu ý, đi qua mở ra nơi ngăn cách giữa hai bên nhà lao.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Diệu lập tức phóng qua nhà lao bên cạnh, một phen đẩy ngã tỷ tỷ đang muốn ngăn cản hắn, một cước đá Trần thị xuống đất, tiến lên nắm lấy cổ nàng, bộ dáng kia xem như đã dùng hết toàn lực. Trang Thư

Đình tiến lên gỡ tay hắn ra, cạy không được liền đánh lên đầu hắn, “Thư

Diệu, đệ điên rồi sao, nàng là nương, nàng là người sinh ra đệ, nuôi đệ, thương đệ, cho dù đệ bóp chết nương thì đệ cũng chạy không thoát, chúng ta cùng hết, người một nhà chúng ta có chết thì cùng chết, mau buông nương ra!”

Nhìn một màn này, Trang Thư Tình đột nhiên nhớ tới Trang Thư Đình đã từng rất ghét bỏ Trần thị, lại nhu mộ đại nương, hiện tại xem ra, sau khi trải qua khổ, cảm tình hai mẹ con lại sâu hơn trước.

”Trang Trạch Lương chạy.”

Lời này hữu dụng hơn Trang Thư Đình rất nhiều, Trang Thư Diệu mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn nhà giam bên quả nhiên đã không có người, nhìn về phía cửa, bóng dáng Trang Trạch Lương biến mất ở đó.

Trang Thư Diệu sao còn có thể lo lắng đến Trần thị, té chạy đuổi theo.

Trang Thư Tình không có ngăn cản, chuyện hai người kia rời đi nhà giam là nằm mơ.

Trang Thư Đình ôm lấy Trần thị, thanh âm khàn khàn kêu lên, “Ngươi vừa lòng chưa? Trang Thư Tình, ngươi đã vừa lòng?”

“Ta vừa lòng hay không cũng không thể thay đổi được kết cục của các ngươi, Trang Thư Đình, các ngươi đã bị phán tội phản quốc, nếu ta thả các ngươi, Trang gia sẽ hủy, đương nhiên, các ngươi làm sao quan tâm đến những thứ này, Trang gia có ra sao thì liên quan gì đến các ngươi, có phải hay không? Nhưng mà Trang gia có liên quan tới ta, những người khác ta mặc kệ, nhưng Thư Hàn cũng họ Trang,đây là sự thật, cả đời cũng không sửa được, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ vì các ngươi mà hủy đi tương https://thuviensach.vn

lai của hắn? Vào thời điểm các ngươi chấp nhận những lợi ích mà Cúc quốc mang đến, muốn gây thêm phiền toái cho ta thì các ngươi có từng nghĩ đến kết cục sẽ có ngày hôm nay? Đời sau an phận làm người đi.

Vừa nói, cũng với hai tiếng thảm thiết vang lên, Trang trạch Lương và Trang Thư Diệu bay lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất.

Bạch Chiêm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 218: Trảm

Trang Thư Đình cứ như vậy nhìn người nam nhân như thiên thần kia đi đến trước mặt Trang Thư Tình, bộ dáng vốn không coi ai ra gì nhưng khi đối mặt với Thư Tình ánh mắt hắn lại trở nên nhu hòa.

“Sao lại đến đây?”

“Làm xong rồi.” Nhà giam quá mức ẩm thấp, Bạch Chiêm lập tức nắm tay Trang Thư Tình nâng nàng dậy đi ra ngoài, “Ba ngày sau sẽ trảm.”

Trang Thư Tình từng có kinh nghiệm xử lý quốc sự, biết được thời gian cần để làm xong hết mọi chuyện, bình thường nàng phải mất cả buổi sáng mới có thể làm xong, tính ra, Chỉ Cố làm còn chưa đến một canh giờ, đây chính là chênh lệch.

Về phần ba ngày sau sẽ trảm, nàng coi như không nghe đến.

Nhưng Trang Trạch Lương lại sợ hãi, bò lại muốn ôm lấy chân Trang Thư Tình. Không đợi hắn tới gần đã bị Trần Nguyên đá một cước gã lăn.

Trang Trạch Lương cũng bất chấp những thứ này, lúc này hắn chỉ

muốn bảo toàn mạng sống, mọi người chết cũng không sao, chỉ cần hắn còn sống.

“Tinh Nhi, Tình Nhi, con đáp ứng buông tha một người trong chúng ta rồi, con đã nói, lời đã nói ra thì không thể sửa đổi.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cúi đầu nhìn hắn, “Ta đáp ứng, nhưng người khác không đáp ứng, luật pháp Đại Chu không đáp ứng, liệt tổ liệt tông Trang gia không đáp ứng.”

Trang Trạch Lương rên lên một tiếng thật dài, nếu ai không biết những chuyện hắn đã làm trước đầy, bộ dáng thống khổ tuyệt vọng kia quả có thể

khiến người đồng tình.”

Bạch Chiêm ôm lấy nàng đi ra ngoài.

Trang Thư Diệu vẫn một mực không nhúc nhích, Trang Thư Tình chỉ

cho rằng hắn đã hôn mê rồi, lúc bước qua người hắn, nhìn thoáng qua mới nhận thấy, trong mắt đầy vẻ điên cuồng cùng hai bàn tay nắm chặt, lòng nàng liền biết chuyện không tốt, lúc này nàng đã quên mất Bạch Chiêm là người vô cùng lợi hại, theo bản nằng vừa nhào tới bên người hắn, vừa khẽ

lên tiếng, “Cẩn hận.”

”Phanh!”

Trang Thư Diệu bị đá bay ra ngoài, ánh mắt Trần Nguyên tối sầm nhìn hắn. Nếu không phải bọn họ còn muốn hắn chết rên đoạn đầu đài thì hôm nay hắn chết chắc rồi, chứ không chỉ là phun máu.

Bạch Chiêm bị động tác của Trang Thư Tình khiến cho hắn trở nên bối rối, thấy vẻ mặt nàng vẫn đang chấn kinh, lập tức bế người đi ra ngoài.

Trang Thư Đình an tĩnh nhìn, sau khi đám người rời đi thì chạm rãi cúi đầu, nhìn mẫu thân đang yên lặng rơi lệ.

Ba ngày sau là trảm, nàng chỉ còn lại ba ngày để sống mà thôi.

Hối hận sao?

https://thuviensach.vn

Nếu ngay từ đầu không nhằm vào Trang Thư Tình. Nếu như lúc đầu đối tốt với nàng, hiện tại nàng hẳn cũng sẽ đối xử tử tế với bọn họ, sẽ có một con đường thênh thang như Trang Thư Hàn đang đi dành cho bọn họ.

Tương lai, thật là thứ kỳ lạ.

“Nếu như đời này ta có thể sống lại một lần nữa, ta nhất định sẽ không muốn có bất cứ liên quan gì với Trang Trạch Lương.” Trần thị nhìn hai phụ

tử đang bị ném vào nhà giam, cúi đầu nói. “Nhất định sẽ nuôi dưỡng tốt con cái của mình, không cầu có thể xuất sắc như Trang Thư Tình, ít nhất chỉ cần có thể ưỡn ngực thẳng đầu mà sống, bình thản làm người. Đình Nhi, là nương hại con rồi.”

Trang Thư Đình chỉ trầm mặc.

Bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng chỉ dư thừ.

Nàng chỉ nguyện đời sau mẫu thân sẽ là một nữ tử như đại nương, nếu như nàng được đại nương dạy bảo, nhất định nàng sẽ không tham lam vọng niệm, nhất định sẽ không có nhiều suy nghĩ xấu xa như vậy, gả cho một người đáng giá, có con cái của bản thân, sống một cuộc sống bình thường.

Đời sau, nàng không muốn giống như bây giờ.

Đời sau, nàng không cần có cha mẹ huynh đệ như bọn họ.

Đời sau, nàng muốn có một tỷ tỷ như Trang Thư Tình, có thể được nàng toàn tâm bảo vệ, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Đi ra khỏi nơi âm u ẩm ướt, ánh mặt trời chiếu lên người có cảm giác vô cùng thoải mái, toàn thân như có thể cảm giác được nhiệt độ.

Nheo mắt lại ngẩng dầu nhìn lên đám mây đang bay trên trời, tâm tình Trang Thư Tình trở nên bình tĩnh, nàng nghĩ, Trang Thư Tình hẳn đã có thể

https://thuviensach.vn

an tâm ly khai.

Chỉ mong nàng ấy sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời.

Thực xin lỗi vì đã chiếm thân thể của ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi chiếu có tốt cho Thư Hàn.

“Đi thôi.”

Xe ngựa trực tiếp chạy về Bạch phủ.

Buổi tối, Trang Thư Tình mơ một giấc mơ, một nữ tử ôn nhu nhìn nàng mỉm cười, vén áo thi lễ với nàng, “Ta phải đi rồi, ngươi hay sống thật hạnh phúc, sống thêm cả phần của ta nữa.”

Mở to mắt, xung quanh vẫn là bóng đêm u tối.

Trang Thư Tình nở nụ cười, ta sẽ hạnh phúc, cho cả phần của ngươi nữa.

Ngày hành hình hôm ấy, Trang Bình Chí đưa nhà bốn người bọn họ đi.

Cho dù có gây ra lỗi lầm gì, thì bọn họ cũng mang họ Trang, vào thời điểm này, yên lặng đưa bọn họ một đoạn đường coi như hắn đã tận lực.

Trang Trạch Dân đột nhiên kinh hô, “Thư Hàn đến.”

Trang Thư Hàn mang theo một hộp cơm rất lớn, quan binh duy trì trật tự hiểu ý. Lập tức lui ra.

Không khí nguyên bản trầm lặng, Trang Trạch Lương nháy mắt nhìn thấy hắn lập tức liền sáng lên, “Hàn Nhi, Hàn Nhi, con đến cứu cha có phải không?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn đi đến trước mặt hắn, mở hộp cơm a, lấy mỗi một món đồ ăn ra ngoài, chia làm mười phần.

Đây là phần cơm dành cho bốn người, Trang Bình Chí nhìn, trong lòng tờ dài cảm khái, đây là hài tử xuất sắc do Trang Thư Tình một tay dạy nên.

Lão Thất a, hắn thật sự đã cô phụ mẹ con bọn họ.

Bưng lên bát cơm, gắp chút đồ ăn lên, dùng thìa múc đưa đến bên miệng Trang Trạch Lương, “Ăn no, lên đường cũng dễ hơn.”

“Trang Thư Hàn, uổng cho ngươi đọc nhiều sách thanh hiền, uổng ngươi làm người, ngươi thế nhưng lại trơ mắt nhìn phụ thân của mình đi chết mà không cứu, ngươi, không phải người!”

Trang Thư Hàn thấy hắn không ăn, cũng không bắt buộc, đổi hướng chuyển đến trước mặt Trần thị.

Trần thị nhìn hắn, rơi lệ mở miệng, mơ mơ hồ hồ nói ra mấy chữ, Trang Thư Hàn nghe rõ ràng, nàng đang nói xin lỗi.

Sau đó là Trang Thư Đình, Trang Thư Đình yên lặng ăn xong, “Nói với tỷ tỷ ngươi, nói với nàng, ta rất hối hận.”

Hối hận cái gì, đại khái cũng chỉ Trang Thư Tình hiểu.

Trang Thư Hàn gật đầu.

Cuối cùng là Trang Thư Diệu, bị thương thế tra tấn không nhẹ, lúc này hắn cũng nhận mệnh, ăn hết đồ ăn Trang Thư Hàn đút cho, cuối cùng nói:“Trang Thư Hàn, ta thực hâm mộ ngươi.”

Trang Thư Hàn cũng gật đầu, đây là lời đáp lại duy nhất hắn có thể

biểu đạt lúc này.

https://thuviensach.vn

Đến lúc này rồi Trang Trạch Lương vẫn một mực chửi bới không ngừng, cho dù là binh lính dẫn phạm nhân đến pháp trường, hay người dân bên đường tất cả đều nhăn mày lại.

Nếu nói từ hiếu đạo, tỷ đệ Trang Thư Tình và Trang Thư Hàn quả thật bất hiếu, nhưng so với bất trung, bất hiếu cũng không quan trọng bằng.

Vào phút cuối cùng, Trang Thư Hàn còn nguyện ý bất chấp cả thiên hạ

để xuất hiện ở nơi này đưa bọn họ một đoạn đường, hành động này đã khiến cho mọi người không thể nói thêm một lời gièm pha nào.

Nhưng người làm cha lại không nghĩ cho nhi nữ của mình, bọn họ đi được đến bước này cũng không dễ dàng, thế nhưng lại còn dùng ngôn ngữ

độc ác như vậy để mắng mỏ bọn họ, dù là người nghe cũng cảm thấy trái tim băng giá.

”Trang Thư Hàn, ngươi sẽ không được chết tử tế, ngươi và tỷ tỷ kia của ngươi đều sẽ không được chết tử tế...”

”Ngươi nói tỷ tỷ không cứu ngươi, là vì bất hiếu.” Nghịch lân của Trang Thư Hàn chính là tỷ tỷ của hắn, mắng hắn thế nào hắn cũng nhẫn được, dù sao bọn họ cũng chỉ gặp mặt lần này, nhưng Trang Trạch Lương tuyệt đối không được mắng chửi tỷ tỷ của hắn.

“Phản quốc là tội tru di cửu tộc, nhưng người hiện tại chịu chết chỉ có bốn người các ngươi, tỷ tỷ đã cố hết sức để bảo vệ tộc nhân, nàng không hổ

thẹn với Trang gia, tại sao lại là bất hiếu? Mà ngươi, lúc ngươi phản quốc ngươi có từng nghĩ đến sẽ mang đến bao nhiêu tai nạn cho Trang gia? Có nghĩ đến tình thế của tỷ tỷ lúc đó khó khăn như thế nào? Có nghĩ đến ta sẽ

bị ngươi liên lụy mà tiền đồ bị hủy mất? Có nghĩ đến thanh danh mà Trang gia tích góp được từng chút một đều sẽ vì ngươi mà mất hết không còn lại thứ gì? Người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là ai, là ai?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Hàn thu thập xong bát đĩa liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói: “Tỷ tỷ sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, ta cũng sẽ sống rất tốt, ngươi an tâm đi đi.”

“...”

Nghẹn họng chân trối nhìn thân ảnh đang đi xa của Trang Thư Hàn, Trang Thư Ngộ thì thào nói: “Lời này, thật sự không phải cố ý nói ra để

khiến cho người chết cũng chết không cam lòng chứ?”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 219: Hoàng Thượng Triệu Kiến

Trang Bình Chí chuẩn bị trở về Khê Thủy trấn.

Với hắn mà nói, chuyến đi lần này thật sự không hề đến không, nếu như hắn không tận mắt chứng kiến, hắn cũng không thể tin tưởng, một nữ

tử của Trang gia lại có quyền thế đến như vậy, được mọi người tâng bốc đến như vậy.

Hắn không phải người trẻ tuổi, nhưng mỗi khi nói đến, hắn đều cảm thán nàng làm được như vậy cũng không phải dễ.

Sống đến tuổi này, hắn hiểu rất rõ đạo lý, thiên hạ này không có bữa cơm nào mà miễn phí, hiện tại nàng có được bao nhiêu, nàng trả giá bấy nhiêu mới có được.

Ở nơi mà bọn họ không thấy, vào thời điểm bọn họ không biết, Thư

Tình đã làm được đến mức này,

Nàng từng mang mãnh thú trong núi áp chế phản loạn, từng thay máu để cứu mạng hoàng thượng, lấy thân phận nữ tử để giám quốc, cũng bởi vì có nàng mà trong trận động đất lớn như vậy phần lớn dân cư trong thành mới có thể bảo toàn tính mạng, đem tổn thất ép đến thấp nhất.

Nàng đã từng hôn mê mười một ngày, nhưng không hề tìm thấy được nguyên nhân của bệnh, cuối cùng phải nhờ đến đại sư của tăng trí tự mới có thể cứu về được một mạng, tuy rằng không có ai biết rõ, nhưng tất cả mọi người đều đoán rằng nàng mệt nhọc quá độ, áp lực quá lớn, cho nên khi https://thuviensach.vn

Bạch công tử vừa mới trở về nàng liền thả lỏng khiến cho cơ thể chưa kịp thích ứng dẫn đến hôn mê sâu.

Những chuyện này, bọn họ đều không biết.

Nàng cũng không nói nàng đã trả giá bao nhiêu, chỉ bảo bọn họ ước thúc những đệ tử có tư chất trong tộc, đợi Trang gia đến ngày quật khởi.

Nàng mang đến vinh quang cho gia tộc, nhưng việc nàng làm, viết ra cũng khó kể hết.

Hắn không chút nghi ngời, nếu như tộc nhân gây ra chuyện không thể

vãn hồi, nàng sẽ không chút do dự gạt bỏ Trang gia, cũng giống như toàn gia của Trang Trạch Lương vậy.

Nhưng hắn cũng tin tưởng, nếu như Trang gia có người biết tiến lên phía trước, nàng chắc chắn sẽ mang đến cho bọn họ hỗ trợ rất lớn.

Nha đầu này, nàng còn quyết đoán và cường thế hơn cả nam nhân, cũng càng là người có thể cầm được thì buông được.

Hắn phải làm, là quản tốt tộc nhân, khiến mọi người nhớ kĩ từng thứ

mà nàng đã trả giá.

Biết tính toán của tổ bá phụ, Trang Thư Tình cũng không ở lâu, “Khê Thủy Trấn non xanh nước biết, là một nơi tốt để mọi người có thể dốc lòng đọc sách, những vị phu tử con đã mời đến đều là người có học vấn, mong bá phụ sắp xếp tốt cho bọn họ, cũng mong bá phụ nhắc nhở các vị đệ tử

trong tộc dốc lòng cầu học, những chuyện lúc trước con đã ứng con đều nhớ kỹ, măt khác.”

Trang Thư Tình dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn người, “Con biết tâm của không ít người trong tộc vẫn luôn phấp phỏng, không ít người đều trách con không đề bạt tộc nhân, nếu con lý giải cũng sẽ có người cho rằng https://thuviensach.vn

con đang nói dối, con chỉ hỏi một lời thôi, đại bá, nếu con cho ngài làm quan, ngài nhận mình có thể đảm nhiệm vị trí nào?”

Trang Trạch Dân không nghĩ tới bản thân sẽ bị điểm danh, nghĩ một lát, cảm thấy huyện lệnh hắn chưa hẳn không thể làm được.

Nhưng lời này vẫn không thể nói ra khỏi miệng, chỉ lắc đầu.

“Đại bá không cần lắc đầu, chắc là ngài cảm thấy huyện lệnh không thành vấn đề, chỉ là nếu chức quan lớn hơn một chút sẽ không thể đảm nhiệm nổi, nếu là bình thường, bằng bản lĩnh của mọi người có thể ngồi lên vị trí kia. Vậy mọi chuyện đều rất dễ nói, không có chỗ nào mà không tốt.

Nhưng mọi người không làm được, bởi vì chức tước của mọi người tới quá đột nhiên, danh không chính ngôn không thuận, càng bởi vì luôn có người nhìn chằm chằm vào con, vì chỉ cần tìm ra sai lầm của con lập tức sẽ tìm cách bôi đen con, thậm chí sẽ còn có người bắt lấy nhược điểm của Trang gia để kéo con xống nước, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà con cho người giám sát chặt chẽ Trang gia, cho dù là Đổng gia, cũng chỉ có một minh tam cữu của con làm quan trong triều, hoàng thượng từng muốn phục quan cho ngoại tổ phụ, nhưng ngoại tổ phụ cự tuyệt, cũng bởi vì Đổng gia, cũng bởi vì muốn tốt cho con, trong nhà hiển quý tất nhiên là chuyện tốt, nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, tiếp theo sẽ là mạng của mọi người.”

Thở ra một hơi, Trang Thư Tình lại nói: “Mà hiện tại, Trang gia tránh né thị phi, vô thánh vô thức càng thể hiện sự thành thật, làm tròn bổn phận của mọi người, cho dù là hoàng thượng hay là thái tử đều biết Trang gia là một gia tộc tốt, về sau chỉ cần người có tài xuất hiện ở Trang gia, ai cũng không thể áp chế được hắn, hiện tại con đã thiết kế tốt kết cục về sau cho mọi người, nếu như sau này có người của Trang gia muốn vào triều làm quan, cho dù con đã thối lui, thì ấn tượng tốt này vẫn còn để lại, đến lúc đó mọi người có thể thoải mái hơn một chút, huống chi còn có Thư Hàn ở đó.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, “Con hình như lại quên nói cho tổ bá phụ, Thư Hàn hiện nay là thư đồng của thái tử, mà thái phó của thái tử lại là Tô tiên sinh, ân sư của Thư Hàn, chỉ cần Trang gia không làm ra chuyện động trời, Thư Hàn sẽ luôn một mực tiến tới, sau này tiền đồ vô lượng, không phải con không suy nghĩ cho Trang gia, con chỉ là suy nghĩ xa hơn một chút mà thôi, chứ không phải chỉ ở trước mắt, hiện tại danh khí của con vô cùng nổi bật, nếu như vì chuyện này mà khiến cho hoàng thượng cảnh giác, thu hồi lại hết thảy cũng là việc trong nháy mắt, quyền lợi, thứ này muốn có được không phải chuyện dễ dàng, nếu muốn đoạt lại thì không phải chỉ cần một câu nói là có thể thành công, dù sao, thiên hạ này mang họ Chu, mà con, không phải họ Chu.”

“Không đến hai năm, con và Chỉ Cố sẽ trở về Hội Nguyên Phủ, nới đó mới là nơi thích hợp để chúng ta sinh hoạt về sau, con sẽ mua một tòa nhà lớn ở Hội Nguyên phủ, dành cho những người ở Trang gia có ý định muốn rời khỏi Khê Thủy Trấn, nếu như nhận được sự chấp thuận của trưởng bối, tòa nhà này sẽ do người trong tộc quản, những chuyện có thể làm vì Trang gia, con đều đã làm, yêu cầu con đối với mọi người không có gì khác, chỉ

cần mọi người trước khi làm việc gì đó hãy thử hỏi lương tâm của mình, suy nghĩ kỹ càng xem việc mình làm, lời mình nói có nên hay không, có làm đúng hay không.”

Một lời vô cùng dài, ở trong lòng mọi người liên tiếp để lại từng đợt sóng lớn, bọn họ không nghĩ tới trong lòng Trang Thư Tình lại có nhiều cân nhắc đến như vậy, trách không được nàng có thể giám quốc, mà bọn họ, chỉ

có thể là một phàm nhân tục tằng.

Trang Bình Chí trịnh trọng gật đầu, “Trang gia sẽ không cô phụ tấm lòng của con.”

Trang Thư Tình thở phào một hơi, “Hiện tại con đã không giám quốc, chỉ cần yên ổn trôi qua hai năm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, bằng không lúc trước cho dù có làm nhiều hơn nữa cũng trở nên không tốt, https://thuviensach.vn

nguyên nhân bởi vì một nhà Trang Trạch Lương, công lao cũng mất đi một nửa, còn dư lại một chút kia, con hy vọng có thể sử dụng ở những chỗ hữu ích.”

“Ta đã biết, con yên tâm, sau khi trở về ta sẽ ước thúc tộc nhân cho tốt.”

“Con tin lời của tổ bá phụ, nếu không phải có tổ bá phụ, Trang gia hiện tại sợ rằng cũng sẽ không an ổn như vậy.”

Trang Bình Chí lộ ra tươi cười, lời này xem như nói đến chỗ ngứa của hắn.

”Cốc cốc cốc.”

”Chuyện gì.”

Hướng Tả ở ngoài cửa bẩm báo, “Tiểu thư, Ôn công công đến.”

Ôn đức? Tìm nàng hay là...

”Tiến vào.”

Khoảng cách ngắn ngủi, Trang Thư Tình còn chưa kịp nói cho Trang gia thân phận của Ôn Đức. Nhưng vừa nghe nói là đại thám giám bên người hoàng thượng, mấy người nhất thời đều có chút khẩn trương.

Thái độ của Ôn Đức ngược lại cực kỳ ấm áp, vừa tiến vào liền chào hỏi Trang Thư Tình, sau đó mới cười tủm tỉm nói: “Hoàng thượng biết tộc lão của Trang gia đến nên đã mệnh cho lão nô mời các vị vào trong cung gặp mặt một lần, chủ yến cũng vì hôn sự của Trang tiểu thư và công tử.”

Thái độ dù rất tốt nhưng cũng không che dấu được thánh ý, cho dù lúc đối mặt với hoàng đế Trang Thư Tình cũng rất tùy ý nhưng ở ngoài nàng https://thuviensach.vn

luôn nhớ rõ phải duy hộ hoàng quyền, bằng không hoàng đế cũng không vừa lòng nàng đến như vậy.

Hoàng thượng truyền lời tất nhiên là phải đi, Ôn công công, Trang gia xuất thân là tiểu môn hộ, người làm đến chức lớn nhất cũng chỉ là Huyện lệnh, ta phùng bồi cũng đi một chuyến hẳn là hợp với quy củ chứ?”

Ôn Đức khom lưng xuống, “Hoàng thượng nói, Trang tiểu thư khi nào muốn tiến cung cũng có thể, dù là nghi thiên điện cũng không cần phải thông truyền.”

Lợi dụng nàng để ép Chỉ Cố giám quốc xong, hiện tại liền vội tới cho nàng mặt mũi? Trang Thư Tình hừ hừ trong lòng, tuy rằng vẫn không quá thoải mái, nhưng cũng không thể không nhận ý tốt này.

”Mạnh bá, chuẩn bị xe.”

“Lão nô lập tức chuẩn bị xe ngựa đến đây.”

Trang Thư Tình hừ hừ hai tiếng, sau đó mới quay đầu nhìn về mấy người nói: “Mọi người mau đi đổi y phục để diện thánh, yên tâm, con sẽ

cùng đi.”

Cho dù có khiếp đảm hay không, thì chuyến đi này cũng là tất yếu.

Mấy người lần lượt tiến vào cung điện, nhìn cũng không dám nhìn nhiều, tim đập nhanh vô cùng.

Trang Thư Tình một mình một xe ngựa, nhất thời cũng không giúp được bọn họ, vừa xuống xe ngựa, áo ai cũng ướt một mảng ở cổ áo.

Loại cảm giác khẩn trương này dù người khác có khuyên cũng không được, Trang Thư Tình cũng không nói nhiều, đi phía trước cùng với Ôn Đức.

https://thuviensach.vn

“Trang tỷ tỷ.” Chu Tri Tiếu và Trang Thư Hàn đang đứng bên ngoài nghi thiên điện, vừa nhìn liền biết cố ý chờ nàng.

“Tan học rồi?”

“Vâng, đã kết thúc được một lát, các vị này chính là tộc nhân của Trang tỷ tỷ sao?”

“Đúng vậy, tổ bá phụ, đây là thái tử điện hạ.”

Nghe vậy, chân Trang Chí Bình liền mềm nhũn, muốn lập tức hành lễ, Chu Tri Tiếu tiến lên trước tự tay dỡ hắn dậy, “Ngài là trưởng bối của Trang tỷ tỷ, cũng không thể quỳ trước ta, nói ra, ta còn phải chào hỏi ngài trước mới thích hợp.”

Trang Bình Chí muốn giữ khí thế cho Thư Tình, nỗ lực ổn định mình,

“Thảo dân tạ thái tử điện hạ.”

Chu Tri Tiếu cũng không khó xử hắn, hắn đi tới nói chuyện với Trang Thư Tình, hiện tại Trang tỷ tỷ đã không cần phải thường xuyên tiến cung nữa, muốn gặp mặt sẽ không dễ.

Trang Thư Hàn tiến đến cúi chào trưởng bối.

Hai vị tiếu bối đều ở đây nên Trang Bình Chí cung thả lỏng chút.

Ôn Đức bước ra khỏi phòng nói, “Trang tiểu thư, hoàng thượng đang chờ.”

Đoàn người đi vào nghi thiên điện, thời tiết như vậy, hoàng đế cũng đang che chăn mỏng ngồi ở trên giường, Bạch Chiêm an vị bên giường, khí thế của hắn ai cũng không thể làm ngơ.

Chu Tri Tiếu không nghĩ tới Bạch đại ca cũng ở đây, chân hơi ngừng lại, sau đó cách Trang tỷ tỷ xa một chút, mấy ngày nay hắn sống không hề

https://thuviensach.vn

dễ chịu, nếu không phải những thứ hắn học vô cùng thiết thực, rất có nhiều ích lợi cho hắn sau này, hắn thật hoài nghi bạch đại ca là đang muốn thu thập hắn.

Nếu Bạch Chiêm biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhất định sẽ nói trắng ra, đúng vậy, ta chính là muốn thu thập ngươi.

Dám đánh chủ ý đến Hữu Phong, coi hắn chết rồi?

Trang Thư Tình nghĩ hiện tại đang ở trước mặt trưởng bối, cũng không làm càn giống trước kia.

Còn chưa làm gì, hoàng đế liền vậy tay với nàng, “lại đây ngồi.”

Ôn Đức chuyển ghế đến đặt bên cạnh bạch Chiêm, trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều, những cũng không làm trái ý hoàng đế.

Mọi người Trang gia há hốc mồm nhìn đãi ngộ của Trang Thư Tình, lúc này cũng bất chấp nhiều, lập tức quỳ xuống hô vạn tuế.

”Bình thân, ban ngồi.”

”Tạ hoàng thượng.”

Mấy người đặt mông ngồi xuống, thời cũng không dám thở mạnh.

“Không phải con có ý kiến với trẫm nên không đồng ý tiến cung sao?

Có Bạch Chiêm ở đây, trẫm có thể làm gì tộc nhân của con.”

Trang Thư Tình từ đầu tới cuối cũng chưa từng sợ hoàng đế, ở chung lâu như vậy cũng càng không biết sợ, lời phản bác liền ra khỏi miệng, “Con nào giám có ý kiến gì với ngài, hiện tại rốt cục còn có thể thanh nhàn, ngài còn không cho con mỗi ngày trốn trong nhà ngủ.”

https://thuviensach.vn

“Không có tiền đồ.” Hoàng đế trừng nàng, “Con không thể vào cung trò chuyện với trẫm sao? Bằng không thì giúp Chiêm Nhi chút việc nhỏ

cũng được, mới có vài ngày, quan viên trong triều đều bị hắn hành không ra hình người.”

“Chuyện này con không xen vào.” Trang Thư Tình nhẹ giọng than thở

một câu, sau khi phục hồi tinh thần lại không tiếp tục nói nữa.

Nhất cử nhất động của nàng điều khiến cho mấy người Trang gia cảm thấy bớt căng thẳng, nàng chưa bao giờ khiến cho bọn hắn lo lắng quá nhiều.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 220: Đàm Hôn Luận Gả

Hoàng đế nói mấy câu này đương nhiên đều là cố ý, thấy nàng không nói nữa liền cười cười, chuyển đề tài đi.

“Thư Tình đứa nhỏ này luôn suy nghĩ rất nhiều, các ngươi cũng đừng trách nàng không suy nghĩ vì gia tộc, thanh danh có thịnh bao nhiêu, thì cũng có bấy nhiêu người nhìn chằm chằm các ngươi, nàng thực không quan tâm, mặc cho Trang gia bị người xui khiến, đây mới chính là muốn hại Trang gia, các người yên tâm, những chuyện Thư Tình làm vì quốc gia này, trẫm đều ghi tạc trong lòng.”

Mấy người kinh sợ quỳ xuống, ngay cả nói cũng không dám.

Ôn Đức tiến lên nâng người dậy, để bọn họ ngồi xuống, hoàng đế lại nói: “Tộc lão còn phải đốc thúc tộc nhân thêm nhiều, nói bọn họ đừng kéo chân sau của Thư Tình, nàng có hôm nay, đó là do nàng trả giá rất nhiều mới có được.”

Nhìn mấy người lại muốn quỳ, hoàng đế cười nói, “Ngồi nói chuyện.”

Bạch Chiêm đột nhiên xen miệng vào, “Nói chuyện hôn sự.”

“Sẽ không quên chuyện của con.” Hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt nhìn nhi tử. “Trong vòng hai ngày nay hai người ai cũng không được rời khỏi kinh đô, cho nên hôn sự chỉ có thể xử lý ở kinh đô, ý của trẫm là muốn Thư Tình xuất giá từ Đổng gia, Trang gia muốn đặt đồ

cưới chỉ cần đưa đến Bạch phủ hay Đổng gia đều được, tộc lão có đồng ý hay không?”

https://thuviensach.vn

“Thảo dân tuân mệnh hoàng thượng.”

Hoàng thượng đắc ý nhìn Trang Thư Tình, nhìn đi, việc này chỉ cần hắn nói là lập tức được ngay.

Về phần Đổng Trang hai nhà muốn làm chuyện này như thế nào, trẫm sẽ không hỏi đến, trẫm chỉ có một yêu cầu.” Hoàng đế ngồi thẳng người, vẻ

mặt cũng trở nên nghiêm túc, “Vạn vạn không thể khiến Thư Tình mất mặt, trẫm sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.”

“Vâng, thảo dân tuân chỉ.” Trang Bình Chí lau mồ hôi trên trán, rõ ràng Thư Tình là người Trang gia, hiện tại ý của hoàng thượng lại là muốn cho nàng là chỗ dựa, này đúng thật là…

Hoàng đế thây ý của hắn đã biểu đạt rõ ràng, thấy hiệu quả không sai biệt lắm liền dặn Ôn Đức tự mình đưa người trở về, nhưng lại lưu Trang Thư Tình lại.

“Con có yêu cầu gì về hôn sự hay không?”

Trang Thư Tình bất đắc dĩ, “Con muốn xử lý đơn giản một chút, giống như những gia đình bình thường, mời thân nhân bằng hữu đến ăn một bữa cơm là được, nhưng khẳng định ngài sẽ không đồng ý.”

“Con phải biết được thân phận của con, Thư Tình.” hoàng đế lắc đầu bật cười, “Cho dù là đại hôn của một vị hoàng tử bình thường cũng không có khả năng, huống chi, con và Chiêm Nhi lại muốn lặng lẽ làm, sau khi dân chúng biết sẽ nghĩ như thế nào đây, con coi như suy nghĩ cho Đại Chu đi, trước đây Đại Chu liên tục gặp chuyện không may, hiện nay cũng cần một hỉ sự để khiến lòng mọi người trở nên thoải mái.”

Trang Thư Tình sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không do dự quá nhiều, thản nhiên tiếp nhận.

https://thuviensach.vn

“Chiêm Nhi, chuyện sính lễ trẫm đã để bộ lễ và Ôn Đức cùng…”

“Không cần, con tự mình chuẩn bị.” Bạch Chiêm cắt đứt lời nói của phụ thân, “Khâm thiên giám đã tính xong ngày tốt, đại hôn đã định vào mười sáu tháng ba năm sau, thời gian như vậy là đủ rồi.”

Vậy cũng được? Trang Thư Tình thoáng có chút nghi hoặc, ánh mắt có chút không quá tin tưởng.

Bạch Chiêm giải thích nói: “Trước khi rời Hội Nguyên Phủ ta đã chuẩn bị không ít, có những thứ nặng nề nên di chuyển hơi chậm, nhưng thời gian như vậy cũng đủ rồi.”

Thì ra là thế, Trang Thư Tình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng mà. “Về

sau vẫn phải trở về Hội Nguyên Phủ mà? Không đưa tới cũng không sao.”

“Chỉ đưa một phần tới.” vấn đề này, Bạch Chiêm vô cùng kiên trì.

Sính lễ càng nhiều, càng thể hiện mức độ coi trọng của hoàng gia đối với Trang Thư Tình. Hắn không cho phép bất cứ lời đàm tiếu nào có liên quan đến Trang Thư Tình.

Hoàng thượng hiểu được quyết tâm của nhi tử, cũng không can thiệp nhiều đến chuyện này, “Sính lễ những người khác sẽ không nhúng tay đến, những chi tiết khác thì cứ giao cho bộ lễ, những thứ trong khố phòng con cứ tùy tiện đến chọn.”

“Con sẽ.” Bạch Chiêm trả lời không có nửa điểm khách khí, trước giờ

trong đời hắn chưa từng có hai chữ khách khí.

Hoàng đế bật cười, chợt nhớ tới một chuyện, có chút xúc động muốn hỏi khi hai người các người rời đi có thể mang theo trẫm không? Khiến hắn có thể tận hưởng thế gian, nhưng đã làm hoàng đế vài thập niên, tự tôn là thứ không thể mất, lời này, nghĩ sao cũng không thể nói lên lời.

https://thuviensach.vn

Hoàng đế tự xưng là vương, ai có thể thật sự nguyện ý để bản thân làm một người cô độc.

Mấy người vốn tính trở lại Trang gia, nhưng vì hôn sự của Trang thư

Tình nên đã lưu lại mấy ngày, để thương lượng tốt với Đổng gia sau đó mới quay về.

“Hoàng thượng nói đúng, Trang gia không thể làm hậu thuẫn cho con, dù sao cũng không thể khiến con mất mặt, ta sẽ viết thư đưa về trước, để

bọn họ chuẩn bị sớm vài ngày, thời gian không quá dư dả, cũng may bá nương một hai năm nay cũng không ngừng chuẩn bị cho con một chút, hơn nữa một phần lúc trước chuẩn bị cho Mẫn nha đầu cũng có thể dùng trước.”

Trang Bình Chí lắc đầu than nhẹ, “Cũng may là còn có chút trụ cột, bằng không thật đúng là…”

Trang Thư Tình hiểu ý tứ của tổ bá phụ.

Những gia đình có gia thế tốt thường thì khi nữ nhi vừa sinh ra đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới.

Có những bó củi tốt không phải tùy thời đều có thể mua được, có những thứ muốn chuẩn bị cũng không phải muốn là lập tức có được, vì vậy mà nương cùng đã chuẩn bị đồ cưới cho nàng từ khi còn nhỏ, đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn không thể dùng được.

“Không cần lấy đồ cưới của Mẫn tỷ tỷ, những món đồ này cũng không nhất thiết phải có, con cũng không cần quá nhiều, Chỉ Cố cũng sẽ không vì thế mà xem nhẹ con, hắn cần là người, nếu không con cũng chướng mắt.”

“Ta tin lời con, nhưng mà Trang gia cũng nên làm chút gì đó, nếu không, cũng khó an lòng.”

https://thuviensach.vn

Lời đã nói đến như thế, Trang Thư Tình cũng không nói thêm cái gì, sau khi đưa mọi người lên đường lập tức liền trở về Đổng gia.

Lão phu nhân và Lưu thị vẫn đang chờ nàng.

Lão phu nhân tươi cười đưa cho nàng một cuốn sách, trong lời còn mang theo chút đắc ý, “Năm đó nương con không thể dùng tới, mấy năm nay liên tục tích góp lại từng chút, còn nửa năm nữa, Trang gia cũng sẽ tận lực, đặt mua thêm những thứ đang lưu hành hiện nay nữa là được.”

Nét mực trên trang sách vẫn còn mới tinh, đây là một bản mới sao chép lại, bản cũ bỏ đi một số thứ, thêm vào càng nhiều những thứ đồ cưới xa hoa, công chúa hoàng thất gả ra ngoài cũng không hơn những thứ này.

Lão phu nhân lại nói, “Bằng sự coi trọng của Bạch công tử đối với con, sính lễ chắc chắn sẽ không ít, đến lúc đó đồ cưới của hai nhà chúng ta có tính là gì, Giang nam mười dặm hồng trang cũng không ngoa, chúng ta hai mươi dặm là đủ.”

Trang Thư Tình tưởng tượng một chút đến trương hợp kia đầu nàng liền cảm thấy đau, như vậy không khỏi có chút quá khoa trương đi.

Thấy nàng như vậy, Lưu thị nhịn không được nở nụ cười, “Đây là chuyện mà nữ nhi nhà khác cầu còn không được, con còn sầu cái gì, cuộc đời nữ nhi cũng chỉ có một lần như vậy, con coi như thành toàn cho tiếc nuối của tổ mẫu đi.”

Hốc mắt lão phu nhân đỏ lên, nhớ lại tình huống năm đó, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau lúc ấy khiến nàng không biết sao có thể sống được đến giơ.

“Con và Hàn Nhi đều vô cùng xuất sắc, nếu nương của con còn sống không biết sẽ vui đến mức nào.”

https://thuviensach.vn

Lưu thị ảo não vỗ vỗ đầu mình một chút, “Xem con đã nói gì rồi nay, nương, hiện tại chúng ta nên cao hứng thay cho Thư Tình, tính cả phần của nương nàng nữa, để tiểu cô dù xuống cửu tuyền cũng có thể an tâm.”

“Đúng đúng.” Lão phu nhân lau lau khóe mắt, lại vui vẻ trở lại,

“Không nói những chuyện này nữa, hôn sự của Tình Nhi quan trọng nhất, con xem thử xem còn thiếu gì không, nếu thấy thiếu thì nói ra, để ta thêm vào.”

“Ôi.” Lưu thị nháy mắt ra dấu, hai người cùng dỗ lão phu nhân trở nên vui vẻ.

Sau khi trở lại Bạch phủ, nhìn thấy mọi người trong phủ, Trang Thư

tình có ngàn vạn suy nghĩ, ở thế giới kia đến ba mươi tuổi nàng cũng chưa có bạn trai, ở nơi này, mới mười sáu tuổi nàng đã lập gia đình rồi.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 221: Rời Khỏi Triều Đình

Tuy vẫn còn ba tháng nữa, bên ngoài chiến trận đang có hai nước giao chiến, cùng với chuyện ở kinh đô, nhưng cũng không cần nàng lại nhúng tay vào.

Trong lúc mọi người đang bận rộn, Trang Thư Tình trừ thời gian chỉ

dạy cho hai đệ tử ra thì vô cùng nhàn nhã rảnh rỗi.

Vừa lúc này, Thanh Dương Tử đã mang theo bảo bối của hắn trở lại.

Trong phủ đặc biệt dọn ra một chỗ trống trải, hai người rất vui vẻ tụ

cùng một chỗ, cùng nghiên cứu thảo dược, có loại đã bị chết, nhưng cũng may phần lớn cây vẫn còn sống, như vậy cũng ở trong đoán trước của hai người, cũng không đến nỗi quá mức thất vọng.

Cho đến khi Thanh Dương Tử rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt của công tử, hắn liền kiến nghị, “Tiểu thư, không bằng chúng ta mở một y quán ở kinh đô?”

“Ta cũng đã nghĩ đến.” Dưỡng mấy ngày, rốt cục Trang Thư Tình cũng tăng lên được mấy cân, mặt nàng lúc này cũng không còn gầy như

trước, lúc này đang nâng quai hàm phát sầu, “Nhưng hiện tại ta đã trở thành danh nhân rồi, nếu mở y quán vậy những y quán khác khẳng định sẽ không có người đến, ngược lại ở y quán thì người không muốn khám bệnh cũng sẽ

đến vây đầy, còn những người thật sự muốn chữa bệnh cũng sẽ không chen lọt.”

https://thuviensach.vn

“Cũng không nhất định là như vậy…” Nói xong lời ngay cả mình cũng không tin, Thanh Dương Tử ngồi xổm bên người nàng, cũng nâng quai hàm, “Dù sao cũng phải thử mới biết được, nói không chừng thật có người muốn nhờ tiểu thư cứu mạng thì sao? Lại nói, hai vị đệ tử kia của tiểu thư cũng học gần xong hết lý thuyết rồi, nếu như không có cơ hội để

thực hành các nàng cũng không học xong được, dù sao cũng không giống y thuật ở đây, cần vọng, văn, vấn, thiết.”

“Sau khi ngươi trở về không phải đã không ít thi thể được mang đến sao?” Trang Thư Tình lườm hắn, không thể phụ nhận lời này khiến cho nàng có chút tâm động, nàng là đại phu, cái gì giám quốc, cái gì hoàng tử

phi, tất cả đều là danh phận bề ngoài, nàng là Trang đại phu.

Y thuật của nàng rất cần phải thực hành, vừa lơi tay liền cảm giác có chút không quen, nếu hiện tại để nàng đi làm giải phẫu, nàng cũng phải luyện tập trước mới dám động dao, “Không phải tiểu thư còn đang dạy cho ngự y hay sao? Đến lúc đó để ngự y ngồi chẩn bệnh, vừa lúc bọ họ có thể

quan sát. Trong cung chỉ có vài người như vậy, bọn họ thực nhàn.”

Trang Thư Tình...bị thuyết phục.

Chưa đến nửa tháng, Trang Thư Tình vẫn dùng tên y quán cũ ở Hội Nguyên phủ, Cùng Tế y quán để mở một sản nghiệp trong thành.

Vì tránh cho phiền toái xảy ra, mãi cho đến khi khai trương qua mấy ngày, vẫn rất ít người biết y quán này là Trang Thư Tình mở.

Nàng cũng không để thừa lại mấy chiếc xe ngựa trong nhà, chỉ cần sửa lại một chút liền lấy ra dùng.

Nhưng chỉ cần nàng chẩn bệnh, vậy việc này cũng khó có thể giấu giếm được.

Không ngoài dự đoán, người đến ngày càng nhiều.

https://thuviensach.vn

Cũng may Trang Thư Tình sớm có đối sách, trong ba vị đại phui ngồi chẩn bênh bên ngoài có một vị là ngự y.

Hai người khác thì không biết do Trần Nguyên lấy đến từ đâu, không phải tình trạng bắt buộc nàng ra mặt, nàng sẽ không hiện thân.

Một thời gian sau lượng người hẳn là sẽ dần giảm đi.

Tuy rằng sinh ý của y quán tốt hơn rất nhiều y quán khác ở trong thành. Nhưng vì lúc trước chuyện Trang Thư Tình thay máu cho hoàng thượng đã truyền khắp kinh đô, có cái thanh danh này nên nhân dân trong kinh thành đều có tín nhiệm cực cao đối với thanh danh của nàng, rất nhanh liền có người bệnh được đưa tới cửa.

Đó là một nam tử trẻ tuổi bị dao gây thương tích.

“Miệng vết thương đã sinh mủ, bị đã bao lâu rồi?”

Phụ nhân đi theo đoàn người gạt nước mắt nói: “Đã nửa tháng nay rồi, ta đã tìm rất nhiều đại phu, lúc trước vẫn chưa nghiêm trọng như vậy, vẫn ăn ngủ được, nhưng sau đó bắt đầu hộc máu, dần dần ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trang đại phu, Nhiên Nhi nhà ta mới mười chín tuổi, dưới gối chỉ có một nữ nhi còn nhỏ tuổi. Nếu như con ta ngã xuống, cái nhà này sẽ không còn gì cả, Trang đại phu, ngài nhất định phải cứu lấy con ta, cứu lấy hắn!”

Vị phu nhân kia đã khóc không thành tiếng, một vị phu nhân trẻ tuổi khác lại trầm mặc, không rên một tiếng.

Gãy ba cây xương sườn, vị trí này, hẳn là đã bị thương đến phổi, Trang Thư Tình giương giọng nói: “Giai Oánh, Tri Quỳnh, chuẩn bị giải phẫu, Thanh Dương Tử, tìm nhóm máu thích hợp.”

”Vâng.”

https://thuviensach.vn

Vị phụ nhân mừng rỡ, giữ chặt lấy cổ tay Trang Thư tình nói: “Trang đại phu, Nhiên Nhi nhà ta có thể cứu được hay không?”

“Ta sẽ tận lực.”Trang Thư Tình tránh khỏi tay vị kia, “Vết thương này của lệnh công tử không phải tự mình làm, nghe nói khoảng thời gian trước phát sinh chuyện hai vị công tử cùng tranh đoạt một mỹ nhân mà ra tay quá nặng, nói vậy lệnh công tử đây chính là một người trong đó, Chu gia công tử thật đúng là thiếu niên phong lưu, không biết công tử để mặt của thê tử

trong nhà ở đâu mất rồi.”

Lời này nếu là người khác nói, Chu phu nhân nhất định sẽ mắng lại một câu liên quan gì đến ngươi, nhưng lời này lại do Trang đại phu nói, nàng chẳng những không dám nói lời nào, ngược lại vô cùng kinh hoảng.

Trang đại phu là ai? Đó là tiên sinh không chính thức của thái tử, là người trên đầu quả tim của Bạch công tử hiện nay đang giám quốc, nàng còn là vị nữ tử khác họ duy nhất mà hoàng thượng tín nhiệm, Nhiên Nhi một khi bị nàng phủ định, về sau sao có thể tiếp quản gia nghiệp, sau này sao hắn có thể sống yên trong kinh thành!

Nghĩ nghĩ, Chu phu nhân liền nóng nảy, âm thầm ra hiệu cho nàng dâu, ngoài miệng vội vàng giải thích hộ nhi tử, “Nhiên Nhi quả thật không hiểu chuyện, nhưng việc này hắn cũng không muốn sẽ có kết quả như vậy, nam nhân kia không biết thương tiếc mỹ nhân, Nhiên nhi chỉ vì nhất thời hồ đồ, nếu nói hắn muốn chủ động đi tranh đoạt một nữ nhân thanh lâu là chuyện không có khả năng, bình thường cùng con dâu cũng vô cùng ân ái, Huyên Nhi, con nói có phải không? Nhiên Nhi bình thường đối với con có tốt không?”

Tốt sao? Nếu thật sự tốt, vậy tại sao lại phát sinh loại chuyện như vậy.

Nhưng nàng có thể nói không tốt sao? Nàng là con dâu Chu gia, nửa đời sau cũng chỉ có thể sống ở nơi hậu trạch kia, chết cũng chỉ có thể chết ở

https://thuviensach.vn

nơi đó, còn có một nữ nhi chưa được một tuổi cũng cần có nàng che chở, nàng sao có thể nói không tốt.

Ngẩng đầu chống lại tầm mắt ôn hòa của Trang Thư Tình, lòng vị

thiếu phụ nổi lên chua sót, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng không rơi lệ, nhẹ, giọng nói: “Hắn là phu quân của ta, mong Trang đại phu cứu hắn.”

Trang Thư tình thở dài trong lòng, mỉm cười với nàng, cũng không nói thêm gì nữa, nàng vốn cũng không có ý muốn châm ngòi mối quan hệ giữa bọn họ, chỉ là vừa khéo biết có một chuyện như vậy nên mới đâm cho bọn họ một câu.

Chỉ mong bởi vì lời hôm nay của vị phu nhân này mà cuộc sống sau này của nàng có thể tốt hơn chút.

Ở xã hội này, làm nữ nhân đã là một chuyện không dễ dàng.

Không phải mỗi người đều có mệnh tốt như nàng, có thể gặp được một nam nhân như Chỉ Cố, yêu nàng, thương nàng, bảo vệ nàng.

So với phần lớn nữ tử mà nói, nàng đã là hạnh phúc.

“Sư phụ, đã chuẩn bị tốt.”

“Tiểu thư, đã nghiệm được nhóm máu.”

Liễu Tri Quỳnh cà Thanh Dương Tử một trước một sau tiến ra ngoài bẩm báo.

Trang Thư Tình gật đầu, “Đi lấy máu đi, Thanh Dương Tử, chuẩn bị

thuốc tê.”

“Được.”

https://thuviensach.vn

Một cuộc phẫu thuật như vậy đối với Trang Thư Tình cũng không phải quá khó, Lưu An Cư lúc này cũng đã xuất hiện, hai người đệ tử và cả

Thanh Dương Tử cũng đã ở, hơn nữa còn có Hạ Trân và Hạ Nạm, nhân thử

đều đủ.

Bầu không khí quen thuộc khiến Trang Thư Tình rất nhanh liền chìm vào trong đó, giảng giải cũng vô cùng kĩ càng.

Có người bắt đầu, hơn nữa cũng xác định Chu gia công tử đã sắp kề

cận tử vong nay mỗi ngày đều trở nên khỏe mạnh, người đến xem bệnh cũng càng ngày càng nhiều, đặc biệt chiếm đa số là bệnh nhân cần phẫu thuật.

Tuy rằng mệt mỏi, nhưng mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ, tươi cười trên mặt Trang Thư Tình càng ngày càng nhiều.

Bạch Chiêm thấy nàng như vậy, dù không nguyện để nàng chịu mệt nhọc nhưng mỗi ngày đều dành ra một chút thời gian để theo cùng nàng.

Hắn mong muốn, tất cả chỉ là khiến cho Hữu Phong có thể vui vẻ tươi cười.

Một ngày không có ca giải phẫu.

Trời âm u, gió đang nổi lên, xem ra là muốn đổ mưa.

Liên tục mấy ngày phải cầm dao mổ, Trang Thư Tình cũng có chút mệt mỏi, khó có khi nhàn rỗi nàng cảm thấy lười biếng không có việc gì làm, ngồi ở hậu viện có thể ngửi thấy được vị thuốc quen thuộc trên sảnh chính.

Khác với mùi gay mũi của nước tẩy trùng, nàng càng thích mùi của thuốc bắc.

https://thuviensach.vn

Hôm này người đến đây là viện sử Vinh Chính.

Trang Thư Tình cũng không miễn cưỡng yêu cầu tất cả đại phu trong cung đều phải đến thay phiên làm việc ở y quán, nhưng bọn họ tự thống nhất với nhau, tuy không nói ra thẳng trước mặt, nhưng tất cả đều cam nguyện chấp lễ của một vị đồ đệ đối với tiên sinh của mình.

Cũng có thể nói bản thân viện sử Vinh Chính là một người tâm tư liêm chính, ngay cả những người trong thái y viện cũng đều có sự theo đuổi không ngừng đối với y thuật.

Đây cũng chính là nguyên nhân mấu chốt mà Trang Thư Tình nguyện ý dạy cho bọn hắn.

Vinh Chính có chút tiếc nuối vì hôm nay không có ca phẫu thuật nào, không thể tiếp tục tận mắt nhìn thấy y thuật thần kỳ của Trang đại phu, vừa lúc cũng không có người đến chẩn bệnh, liền cầm một cuốn vở hắn đã ghi chép ra.

Đem tất cả những chỗ mình không hiểu ghi lại trong tập, sau đó lại hỏi Trang Thư Tình đáp án chính xác, đây phương pháp của Từ Giai Oánh, do nàng cảm thấy bản thân không có tư chất bằng sư muội nên đã nghĩ ra cách này để học tập, sau đó Lưu Cư An thấy được cũng học theo, ngày từ đầu là để cho hắn dùng, sau đó toàn bộ thái y viện đều học hỏi theo.

Đay cũng là lý do khiến cho thái y viện từ trước đến này chưa có lúc nào hòa thuận được như vậy, trách không được hoàng thượng cười nói, hiện tại thái y viện là nơi đồng lòng nhất cả nước.

Trang Thư Tình nhìn vấn đề kia, lại nêu ra vài ví dụ cụ thể, sau đó vẽ

ra giảng giải kĩ càng, Vinh Chính nghe nàng nói liên tục gật đầu, Từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh cũng đi đến nghe, nhưng chỉ nửa hiểu nửa không.

”Trang Thư Tình.”

https://thuviensach.vn

Một giọng nữ xa lạ từ ngoài cửa truyền đến, một đám người theo tiếng nói nhìn qua, là một vị cô nương mặc trang phục của nam tử.

Cô nương này rất đẹp, cho dù mặc một thân nam trang cũng không thể

che giấu được vẻ đẹp của nàng, loại sắc thái tương phải này càng khiến cho nàng thêm vài phần xinh đẹp.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 222: Khiêu Khích

Trang Thư Tình trừng mắt nhìn, người này, là ai?

Vinh Chính thường xuất nhập các phủ, liếc mất liền nhận ra, cảm thấy bất mãn với thái độ kiêu ngạo của nàng, lúc này cũng chỉ có thể hạ giọng giới thiệu cho Trang Thư Tình, “Đây là đại tiểu thư Mễ gia.”

Vinh Chính không biết nói gì hơn, ở trước khi thanh danh của Trang tiểu thư được lan truyền đi xa, thì đại tiểu thư Mễ gia chính là nữ tử nổi tiếng nhất kinh thành.

Nhưng từ khi Trang tiểu thư vào kinh, đại tiểu thư Mễ gia liền bị mọi người lãng quên, cho dù là nàng mĩ mạo song toàn hay tính tình mạnh mẽ

thì ở trước mặt Trang đại phu đều không thể so sánh.

Hôm nay đến đây, sợ là lai giả bất thiện.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm, trời đổ mưa.

Trang Thư Tình đứng dậy, trên mặt mang theo ý cười, “Nguyên lai là Mễ tiểu thư thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Mới gặp lần đầu liền nói loại lời như thế này, đây là lễ nghi của Trang tiểu thư?”

Trang Thư cảm thấy buồn cười, “Nơi này là y quán, người đến chẩn bệnh đương nhiên là bệnh nhân, nếu thân thể Mễ tiểu khỏe mạnh, vậy tiểu thư đến y quán của ta làm gì?”

https://thuviensach.vn

“...”

Từ Giai Oánh cùng sư muội nhìn nhau, cố gắng nhịn cười, muốn khi dễ sư phụ, đúng là không hề dễ dàng.

Mễ Như Linh cắn môi, đôi môi đỏ mọng trông có vẻ càng diễm lệ, vẻ

mặt nàng mang theo một tia quật cường, khiến người khác không hiểu muốn nhìn nhiều thêm một lát.

Trận mưa lớn bên ngoài cản trở những người ngoại lai, cũng vây khốn những người bệnh đang ở y quán.

Tâm lý Trang Thư Tình lớn hơn rất nhiều so với tuổi thật của thân thể

này, cũng không muốn so đo với một tiểu cô nương, khiến nàng mất mặt trước mặt người khác, liền cho đối phương một bậc thang để bước xuống,

“Mùa hè mau đến mau đi, không bằng Mễ tiểu thư theo ta vào trong nhà uống chén trà đợi mưa tạnh?”

Mễ Như Linh đương nhiên không muốn.

Nàng tới nơi này không phải vì muốn uống trà.

“Trà của Trang tiểu thư là loại trân phẩm, Như Linh uống không trôi, y thuật Trang tiểu thư vô cùng cao siêu, lại chỉ biết mở y quán kiếm tiền, tiểu thư có biết sau lần động đất kia đã có bao nhiêu người biến thành hai bàn tay trắng, bị bệnh cũng chỉ có thể chờ chết? Uổng cho dân chúng kinh thành khen ngợi, Trang tiểu thư ngài có cảm thấy rằng bản thân đã phụ sự

ưu ái của bọ họ?”

Biết lời của nàng vẫn chưa nói xong, Trang Thư Tình yên tĩnh ngồi một chỗ, vữa xua tay ngăn lại người đang muốn thay nàng nói chuyện.

“Trang tiểu thư có bản lĩnh hơn chúng ta, có thể lấy thân phận một nữ tử

đứng trong triều đinh, tiểu thư có cơ hội tốt như vậy, thế ngài có từng làm việc gì có ích cho dân chúng hay chưa? Có từng tranh thủ vì nữ tử hay https://thuviensach.vn

chưa? Hiện tại Trang tiểu thư lại muốn kiếm lợi ích từ dân chúng, Có được một thanh danh tốt, tiểu thư có nghĩ rằng nếu như tiểu thư tiếp tục ở trong triều, làm nhiều việc vì dân chúng, chẳng phải sẽ giúp đỡ cho thiên hạ rất nhiều so với việc ngài mở thêm vài cái y quán nữa hay sao? Người khác nói rằng Trang tiểu thư thức thời biết tiến thối, cầm được thì buông được, Như

Linh lại cảm thấy, Trang tiểu thư ngài ích kỷ tới cực điểm.”

Trang Thư Tình thật sâu lý giải những người đột nhiên bị gán tội nhưng lại bị đối phương dùng lý do nghe có vẻ vô cùng đường hoàng chính chính hán đinh cho mình. Thật đúng là, người ngồi rong nhà, họa lại theo trời rơi xuống.

“Nếu như đổi lại là Mễ tiểu thư, tiểu thư sẽ làm như thế nào?”

Mễ Như Linh quay người qua, ảo não nhìn về phía bầu trời đang không ngừng đổ mưa, lúc trước nàng đến đã tính trước thời gian, nàng và Bạch công tử hẳn là một trước một sau tiến vào y quán, không nghĩ lại bị

cơn mưa này phá hỏng việc tốt, đáng giận!

Nhưng lời đã nói đến như vậy, càng chỉ có thể tiếp tục nói tiếp, “Nếu như là ta, tất nhiên sẽ tiếp tục giám quốc, mưu chuyện thiên hạ, làm một vị

nữ quan xuất sắc nhất từ trước đến giờ, khiến cho nam nhân biết, không phải nữ nhân tóc dài là kiến thức ngắn, cũng sẽ có một số người có thể

mang đến lợi ích cho Đại Chu, mang đến lợi ích cho nữ tử…”

Trong màn mưa xuất hiện một chiếc xe ngựa, Mễ Như Linh kích động hô hấp đều trở nên rốt loạn, đợi khi nhìn thấy thân ảnh của Bạch công tử, càng cắn chặt đầu lưỡi khiến bản thân không thể thất thố, cằm hơi dương lên, kiêu ngạo nhưng lại tự tin một cách mất tự nhiên.

Liễu Tri Quỳnh đột nhiên liền hiểu được loại cảm giác quen thuộc này là chuyện gì xảy ra, người này, đang học thần thái của sư phụ nàng.

https://thuviensach.vn

Lại vừa nhìn thấy người vào cửa, nàng nào còn không biết trong đầu nàng ta đang suy nghĩ cái gì.

Thật là buồn cười, người thật ở ngay trước mặt, ai còn có thể bỏ qua người thật mà coi trọng thứ đồ dỏm như nàng ta?

Trang Thư Tình lúc trước không suy nghĩ đến phương diện này, hiện tại thì, muốn cướp nam nhân của nàng sao? Chậc!

”Bạch công tử...”

Bạch Chiêm nhẹ liếc mắt nhìn qua, Mễ Như Linh nhất thời giống như

bị người chặn cổ lại, muốn nói ra lời cũng không biết nên nói thế nào.

Trang Thư Tình nhìn thấy thú vị, bằng chút lá gan như vậy còn muốn cướp người?

Đi đến bên người Hữu Phong, thanh âm Bạch Chiêm tự nhiên mà ôn nhu, “Hôm nay không bận sao?”

“Không bận.” Trang Thư Tình nhìn về phía Mễ Như Linh vẫn đang duy trì kiêu ngạo của nàng như trước, nói: “Mễ tiểu thư cảm thấy lúc trước là ta làm không tốt, hiện tại cũng làm không tốt… Ta nhớ là hình như ở Hộ

bộ đang thiếu nhân thủ, vậy để Mễ tiểu thư qua đó lịch lãm mấy ngày đi.”

“Được rồi, ngày mai đến Hộ bộ tìm Lâm Tri đại nhân.” Từ trong túi lấy ra một giấy thấm dầu, đem miếng bánh còn nóng để bên miệng nàng,

“Có bỏ thêm vị mứt nàng thích ăn.”

Trang Thư Tình mở miệng cắn một cái, hương vị mềm mại tràn ngập trong khoang miệng khiến nàng vô cùng thỏa mãn, “Bánh nhà ai cũng giống nhau, chỉ có vị mứt này là ăn ngon nhất.”

https://thuviensach.vn

Nói xong liền muốn cầm lấy chiếc bánh nhưng lại bị Bạch Chiêm giữ

lại, đưa tới bên miệng nang, “Có dầu.”

Trang Thư Tình vẫn luôn tiếp nhận sự cưng chiều của hắn như vậy, thấy hắn nói, nàng liền thu tay, ăn bánh hắn đút cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Mễ Như Linh ghen tị đến đỏ mắt, nam nhân khắp thiên hạ, duy chỉ có Bạch công tử mới có thể xứng đôi với nàng, ba năm trước khi nàng lần đầu nhìn thấy hắn nàng đã thề, đời này, không phải Bạch công tử sẽ không gả.

Nhưng mạc danh kỳ diệu lại xuất hiện một Trang Thư Tình, chẳng những khiến cho danh tiếng của nàng ngày càng ảm đạm, mà còn có được trái tim của Bạch công tử, sao nàng có thể cam tâm!

Nàng tới nơi này, không phải vì kết quả như vậy!

Đang muốn nói nữa để thu hút sự chú ý của Bạch công tử, Trần Nguyên đã lập tức tiến lên phía trước, “Mời Mễ tiểu thư đi trước, sáng mai sẽ có người đến Mễ phủ đón Mễ tiểu thư đến Hộ bộ, mang Mễ tiểu thư

chuẩn bị sẵn sàng.”

”Ta...”

Trần Nguyên vung tay lên, lập tức liền có hai người tiến lên kép nàng ra ngoài,cũng không quản bên ngoài đang mưa to, vừa đẩy người ra khỏi y quán bọn hắn cũng không để ý.

Nha hòan một mực chờ ngoài cửa lúc này vội vàng tiến lên che mưa cho đại tiểu thư, vừa dè dặt cẩn trọng nói, “Đại tiểu thư, chúng ta trở về

sao?”

Mễ Như Tình đẩy ngã nha hoàn xuống đất, để cho nước mưa xối lên người, Hộ bộ nàng phải đi, nhất định phải đi, chuyện Trang Thư Tình ngươi https://thuviensach.vn

có thể làm được, Mễ Như Linh ta cũng nhất định có thể!

Muốn xem ta bị xấu mặt, a, từ nhỏ đã được đại sư nho giáo chỉ dạy, cũng đã học qua sử tử tạo, sao có thể không so được với một nha đầu xuất thân thôn dã.

Ngươi chờ đi! Ta sẽ khiến Bạch công tử nhìn lại, coi ai mới là cá mục, ai mới là trân châu chân chính!

Ăn xong miếng bánh cuối cùng,Trang Thư Tình nghiêng người nhìn ra ngoài cửa, người đã mất.

“Chỉ là một tiểu cô nương không hiểu chuyện, tâm sinh vọng tưởng, chàng đừng ra tay quá nặng, nàng không chịu nổi hai chúng ta đồng loạt đối phó.”

Bạch Chiêm tiếp nhận khăn tay, lau sạch sẽ, thuận tiện còn giúp Hữu Phong lau miệng, nhẹ giọng ‘Ừm’ một tiếng

Về phần có phải hắn thật sự không làm gì cả…

Bạch Chiêm nhìn ra ngoài trời mưa, không cho ngươi chịu chút giáo huấn, người khác sẽ cho rằng Hữu Phong dễ khi dễ, nàng mềm lòng, thu thập người cũng không muốn thương gân động cốt, nhưng hắn không phải người lương thiện, không cho ngươi nếm thử tư vị bị rút gân róc thịt, sao bọn họ có thể nhớ đau.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 223: Hậu Quả Của Khiêu Khích

Phản ứng của Mễ gia như thế nào thì không biết, nhưng ngày tiếp theo Mễ Như Linh đã xuất hiện ở Hộ bộ.

Lâm Tri liếc nhìn nàng một cái, nói với Tả thị lang: “Không phải ngươi cần người giúp đỡ tính thu nhập từ thuế sao? Để nàng làm đi.”

Vẻ mặt tả thị lang nhất thời nhăn lại như bị bắt ăn một trái chanh, từ

lúc Bạch công tử thay thế Trang tiểu thư giám quốc, tình cảnh của bọn họ

ngày sau lại càng tệ hơn ngày trước, đừng nói là nghỉ ngơi, cho dù nhà xí cũng phải nén nhịn không thể đi, sợ có một ngày bọn họ không làm tốt sẽ

bị Bạch công tử thu thập.

Trước mắt sắp đến vụ mùa thu hoạch, hắn đúng thật rất cần người hỗ

trọ, nhưng hắn là muốn thượng thư đại nhân đến bộ nhân sự xin vài người đến đây, nhưng hiện tại lại ném cho hắn một vị đại tiểu thư, đây là hỗ trợ

hay muốn gây thêm trở ngại cho hắn, cả đại Chu cũng chỉ có một Trang tiểu thư mà thôi.

Mễ Như Linh hôm nay cố ý sửa soạn, bộ dáng mím môi giống như

đang chịu ủy khuất vô cùng lớn, quả thật là mĩ nhân, nhưng cho dù người có đẹp, cũng không thể khiến bọn hắn nhắc lên một chút tâm tư.

Chuyện ngày hôm qua đã được truyền đi, Lâm Tri tất nhiên biết đây là chuyện gì, hắn là một trong những lão thần được tiếp xúc sớm nhất với Trang tiểu thu, đối với nàng vô cùng tin phục, nhưng với loại người như

Mễ Như Linh hắn sớm đã không quen nhìn, mặt của Mễ gia đều mất hết.

https://thuviensach.vn

Xảy ra chuyện như vậy, sau này nếu muốn nghị thân, sợ là cũng không có ai dám đến.

“Kính chào Thượng thư đại nhân.”

“Ôn công công?” Lâm Tri vội đứng dậy đi ra khỏi thư án, “Sao công công lại đến đây, hoàng thượng có gì phân phó hay sao?”

“Cũng không phải là hoàng thượng phân phó, mà là công tử muốn ta truyền lời, Mễ tiểu thư quản việc lương thảo tiền tuyến, sai một số, cắt một tấc tóc, nếu sai mười lần, vậy liền đưa vào am ni cô tu dưỡng. Bất cứ ai cũng không được cầu tình.”

Lâm Tri nhất thời nhăn mày lại, “Việc này cho dù là lão thần thì cũng có lúc xảy ra lỗi, nàng mới bao lớn? Chưa nói đến chuyện không có kinh nghiệm, là người ai chẳng có khi để xảy ra lỗi, sợ là sẽ không trụ được bao lâu, không phải mỗi người đều có được tài năng như Trang tiểu thư.”

“Mễ tiểu thư tất nhiên không cho rằng như vậy. Nàng cảm thấy Trang tiểu thư có được ngày hôm nay là do tiểu thư may mắn có được cơ hội. Chỉ

cần nàng có được cơ hội giống như vậy, chắc chắn nàng sẽ làm được tốt hơn cả Trang tiểu thư, một khi đã như vậy, cơ hội này tất nhiên là sẽ đưa cho nàng, hoàng thượng cũng muốn nhìn một chút Đại Chu có phải sẽ xuất hiện thêm một Trang tiểu thư nữa hay không.”

Ngay cả hoàng thượng cũng bị kinh động…

Mễ Như Linh xong rồi!

“Chúng ta biết thượng thư đại nhân và Mễ đại nhân coi như là bạn cố

tri, không ngại nói cho đại nhân một câu, Mễ tiểu thư chưa hẳn sẽ sống cả

đời trong am ni cô, Hoàng thượng nói như vậy cũng đã nhờ phúc của Trang tiểu thư làm, chỉ cho nàng chịu chút giáo huấn như vậy, đương nhiên, điều kiện là nàng phải nhớ kỹ giáo huấn lần này.”

https://thuviensach.vn

Lâm Tri còn có thể nói gì nữa, so với chết già ở am ni cô, giáo huấn như vậy đã là quá ít.

Lấy gương mặt kia của Mễ Như Linh, cho dù dùng một số lượng lớn đồ cưới gả ra ngoài cũng không phải chuyện khó, nhưng nếu muốn tái giá thì dù có bao nhiêu tốt cũng chỉ là mơ tưởng.

”Lão thần đã biết. Đa tạ Ôn công công nhắc nhở.”

Ôn Đức khom người, “Hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng Trang tiểu thư thì cũng có bấy nhiêu duy hộ nàng. Có một số người vốn không thể

chạm vào được.”

Lâm Tri hiểu ý, “Lão thần sẽ chuyển lời cho Mễ đại nhân.”

Mễ Như Linh lớn lên xinh đẹp, trong quá khứ cũng bởi vì nàng có gương mặt xinh đẹp mà mọi việc đều trở nên thuận lợi. Nhưng lần này, Bộ

hộ không ai dám liếc nhìn nàng, sợ bị liên lụy.

Cho nên khi nàng nhận việc thống kê lương thảo nàng chỉ có thể đi hỏi những quan viên hơi lớn tuổi, người ta cũng chỉ trả lời nàng với thái độ

cứng ngắc, cũng không chịu nói nhiều một câu.

Càng là như vậy, nàng càng quyết tâm làm cho thật tốt, khiến mọi người giật mình.

Nhưng hiện thực lại khiến nàng càng lúc càng lâm vào hoảng hốt, việc này, có tiên sinh dạy cho nàng, nhưng khi chính bản thân bắt tay vào làm, nàng mới phát hiện, so với thứ nàng hiểu biết lại là một trời một vực.

Nàng rõ ràng là biết, rõ ràng là biết!

Nàng đi thăm dò những người khác, buông tự tôn đi hỏi, chỉ là khi nàng đưa lên phần hồ sơ thứ nhất, Lâm thượng thư trực tiếp ném cho nàng https://thuviensach.vn

một câu, “một sai lầm cũng có thể gây lên hậu quả vô cùng lớn, đều sai.”

Mễ Thư Linh cắn răng, xoay người đi, tính làm lại một phần.

“Đợi một chút.” Chống lại tầm mắt của nàng, Lâm Tri nói: “Bạch công tử có lời truyền xuống, sai một lần, cắt một tấc tóc, sai mười lần, đưa vào am ni cô, lần này đã sai, những lần sau ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Mễ Thư Linh nghẹn họng nhìn trân trối, nàng nghe lầm sao? Làm sao có thể, Bạch công tử sao có thể nhẫn tâm hạ mệnh lệnh như vậy với nàng!

Để nàng đi làm ni cô, làm sao có thể!

“Lâm… Lâm đại nhân, có phải ta nghe lầm hay không? Ngài… ngài mới nói cái gì vậy?”

Lâm Tri nhìn nàng, trên mặt vô bi vô hỉ, “Nên phụ trách hậu quả của những việc ngu xuẩn ngươi đã làm.”

Mễ Như Linh đột nhiên phản ứng lại, bước nhanh tới gần thư án, “Là Trang Thư Tình phải không? Nàng giả truyền lời Bạch công tử có phải hay không? Nhất định là nàng, bất quá chỉ là một nha đầu thôn dã…”

“Mễ Như Linh!” Lâm Tri trầm giọng khiển trách, trên mặt hiện lên vẻ

giận dữ, “Người chớ có lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, Trang tiểu thư

tuy rằng là nữ tử, nhưng bản lĩnh của nàng không hề kém hơn bất kỳ nam nhân nào, tuy rằng là ngươi chủ động khiêu khích nàng, nhưng nàng cũng chỉ vì muốn cho ngươi biết khó mà lui, nhận được giáo huấn mà đánh mất vọng tưởng của mình, chứ không phải chán ghét ngươi, người muốn ngươi không dễ chịu là Bạch công tử, không phải Trang tiểu thư, mà là Bạch công tử, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy!”

”Trang Thư Tình tính là thứ gì, nàng tính là thứ gì...”

https://thuviensach.vn

“Nàng quyết đoán dám đánh mười một tiếng chuông, để mọi người có thể bước ra khỏi cửa, có thể bảo toàn tính mạng của mọi người, Mễ Như

Linh, Trang tiểu thư đã cứu ngươi một mạng, cứu già trẻ lớn bé trong nhà ngươi, nói ra, nàng chính là ân nhân của Mễ gia, ngươi dám nói nàng tính là thứ gì!”

Mễ Như Linh sững sờ, ánh mắt như lọt vào hư không, việc này tất nhiên là nàng đã nghe nới qua, nhưng mà, chuyện này không phải do người khác đồn bậy hay sao? Không phải là giả hay sao? Nàng nghe người ta nói đây là giả a, đây điều là do hoàng thượng sai người đi làm, không phải nàng ta.

“Nàng có thể ổn định cục diện của Đại Chu, khiến thần tử tin phục, mà ngươi, ngay cả một chút công việc nhỏ của Hộ bộ cũng không làm được Mễ Như Linh, ngươi lấy thứ gì để so với nàng?”

Không phải như thế, không phải như thế, là Bạch công tử để nhân thủ

lại giúp nàng giải quyết, người khác nghe nàng, là vì có uy nghi của Bạch công tử, mọi người đều e ngại Bạch công tử, chứ không phải Trang Thư

Tình nàng!

Thấy nàng như vậy, Lâm Tri lắc đầu, “Đi làm việc đi.”

Mễ Như Linh hoảng hốt ra khỏi phòng chính, hiệu suất làm việc, đương nhiên là không có.

Khi Tả thị lang đã tức giận đến nỗi muốn cắn người, bộ tài nguyên rốt cục đưa người tới, hắn dứt khoát vứt Mễ Như Linh qua một bên, để nàng tự

kiếm việc làm.

Mã ngày tiếp theo, Mễ Như Linh lại không xuất hiện ở Hộ bộ.

“Té gãy chân?” Trang Thư Tình kinh ngạc ngẩng đầu, “Làm sao lại ngã?”

https://thuviensach.vn

Lưu Cư mang theo hòm thuốc nhịn cười, “Nghe nói là tinh thần không tập chung, đi không nhìn đường.”

Nàng thật đúng là, Trang Thư Tình cũng không biết nói gì cho phải,

“Mễ gia mời ngươi?”

“Đây là chuyên môn của ta, Trang đại phu có gì muốn giao phó hay không?”

“Ta có thể nói cái gì.” Trang Thư Tình bật cười, “Nàng đều đã như

vậy, ta còn có thể so đo gì với nàng, Thanh Dương Tử làm loại cao trị nứt xương rất tốt, ngươi mang qua đi, tiểu cô nương gia, về sau còn phải lập gia đình, giảm bớt thưởng tổn nào thì hay phần ấy.”

“Vâng.” Lưu Cư nghe theo lời nàng, hắn tất nhiên là tin tưởng nhân phẩm của Trang đại phu, nàng sẽ không sử dụng thủ đoạn gì cả, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng Trang đại phu lại rộng lượng đến như vậy, cũng đúng, người ta căn bản là không cần phải đặt Mễ Thư Linh vào mắt.

Khi Bạch Chiêm tiến vào, Trang Thư Tình liền nói đến việc này:

“Được rồi, có thái độ này của chàng, về sau còn ai dám xuống tay với ta, đại giới đã trả đủ, chàng thả nàng đi, có được không?”

Bạch Chiêm không nói chuyện, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.

Cho dù gãy chân cũng không thể hoãn thời gian đưa đến am ni cô.

Thả một người không quan trọng ra ngoài, và tâm trạng của người trong lòng mình, Trang Thư Tình đương nhiên không hề do dự lựa chọn cái thứ hai, cũng liền không nói gì thêm.

Có giáo huấn của Mễ Như Linh, cho dù là các vị phu nhân tiểu thư

hay các vị nam nhân nào có đánh chủ ý gì khác thì cũng đều phải buông xuống tâm tư.

https://thuviensach.vn

Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nữ nhân không ngăn cản được, cũng không có tư cách để ngăn cản, cho dù nam nhân căn bản là không có ý nghĩ kia, nhưng bọn họ vẫn không nên đi vuốt râu hổ vẫn tốt hơn.

Thời tiết bắt đầu vào thu, ban ngày giống như trôi qua rất nhanh.

Đầu tháng mười một, Hội Nguyện Phủ nghênh đón một đội ngũ rất đông.

Trang Thư Tình nhìn những thứ đang được chất đống trong nhà, trong lúc hoảng hốt lại phảng phất như cảm thấy được vị nữ tử không được vận mệnh chiếu cô kia đang mỉm cười ôn nhu với nàng.

Cả nhà Trang Trạch Lương đã phải trả giá, ngài cũng biết, đúng không? Ngài… có thể nhìn thấy được Trang Thư Tình chân chính không?

Phía sau xuất hiện một người, không có tiếng bước chân, hắn cũng không nói gì, nhưng Trang Thư Tình lại biết.

Không quay đầu lại, nàng hỏi, “Mấy thứ này, khi nào thì mang đến?”

“Sau khi Trang Thư Đình lập gia đình, Trần Nguyên đã mang mấy thứ

này dời về.”

“Làm tốt lắm.” Ánh mắt Trang Thư Tình phiến hồng, trong mắt rõ ràng có lệ, nhưng cũng không giấu được tươi cười, “Đay là đồ cưới mà nương ta chuẩn bị, của ai cũng không thể thay thế.”

Bạch Chiêm ôm lấy vai nàng, không tiếng động an ủi.

Hai mươi tám tháng mười một là ngày đại cát.

Ngày này là ngày mà Bạch công tử chuyển sính lễ đến Đổng gia.

https://thuviensach.vn

Kinh đô có vẻ náo nhiệt hơn xưa rất nhiều, dọc theo đường đi cũng thấy những cửa hàng sớm đã được chiếm hết vị trí tốt, người dân ào ào kéo nhau ra đường xem.

”Đến đến.”

Một đám người mặc quần áo mới, người chịu trách nhiệm khiêng sính lễ, là…

“Cư nhiên là cấm vệ quân.” Có người nhận ra được vài người trong đó, kinh hô ra tiếng.

Thế nhưng lại xuất động cấm vệ quân, còn bị sai đi khiêng sính lễ!

Có người bắt đầu chà sát tay âm thầm đếm số rương sính lễ.

Mặt trời từ phía đông đã dời lên đỉnh đầu nhưng đội ngũ vẫn chưa có dấu hiện dừng lại, người đang đến cũng sớm dừng lại không đếm, nhìn số

lượng như vậy, có mà đếm tới chết.

Tám trăm dặm hồng trang, so với cái này có gì khác nhau? Chưa từng thấy tám trăm dặm hồng trang? Vậy cứ ra đường mà xem, số lượng sính lễ

vẫn còn được chuyển đi, có người đã ngồi lại về bàn của mình.

“Bạch công tử muốn chuyển hết nội kho ra làm sính lễ sao?”

“Người thông minh làm việc thông minh, cho dù sính lễ có nhiều hơn nữa về sau không phải là cũng trở lại Bạch phủ hay sao, Đổng gia còn dám nuốt riêng?”

“Theo ta thấy chẳng những không dám nuốt riêng, sợ còn phải cho người coi giữa cẩn thận, nhưng mà chuyện này cũng không cần quá lo lắng, đến lúc đó các thế gia đại tộc toàn kinh đô ai mà chẳng đến đưa qua cưới https://thuviensach.vn

cho Trang tiểu thư? Chậc, đến lúc đó khẳng định còn náo nhiệt hơn bây giờ

nhiều.”

“Đúng rồi, đến lúc đó phải chiếm được vị trí tốt hơn hôm nay.”

Bởi vì câu nói nay, bốn tháng sau đó, tất cả vị trí từ Bạch phủ đến Đổng phủ đều đã được đặt trước, có người còn lo lắng đến lúc đó sẽ bị đoạt chỗ, nhìn trận náo nhiệt này quay đầu lại phải đi tiên hạ thủ vi cường, nếu như để còn lại hai tháng mới đi đặt chỗ, vị trí tốt, đã không còn.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 224: Cửa Ải Cuối Năm Lai Khách

Vào buổi trưa, cửa lớn Đổng gia rộng mở chào đón khách nhân, khắp nơi tràn đầy vẻ vui mừng.

Chủ tử và nha hoàn trong phủ đều vui vẻ, ngay cả gió lạnh cũng không thể thổi tan ý cười trên mặt.

“Sao vậy? Đằng sau còn bao nhiêu?” Trời rất lạnh, nhưng Lưu thị lại vừa lau mồ hôi trên trán, vừa vội vàng hỏi Mạnh bá.

Mạnh bá đi nhanh, hơi thở có chút gấp, “Thiếu phu nhân, Trần quản gia nói phía sau đại khái còn bảy mươi rương nữa.”

Lưu thị tính toán, nhẹ nhàng thở ra, “Hẳn là đủ để.”

Mạnh bá vừa cười vừa thở dài, “Có hai sân trống, tôi tính hai sân trống sẽ đủ, không nghĩ đến là sẽ nhiều như vậy.”

Đúng vậy, nhà mẹ đẻ nàng nghe khi thấy nàng bố trí thêm hai sân còn nói là nàng suy nghĩ nhiều, hiện tại hai sân này vừa đủ tốt, có thể dùng được trong tình huống này.

Đi đến phòng chính, nhìn thấy vẻ mặt Trang Thư Tình đang thoải mái nói chuyện với mẹ chồng mình, Lưu thị cười nói: “Con nha, sao không nói với Bạch công tử, dù sao cũng phải mang về, chuẩn bị như vậy làm gì, mới đưa sinh lễ đã như vậy, về sau dựng vợ gả chồng sẽ còn như thế nào nữa.”

https://thuviensach.vn

“Sau này như thế nào thì chưa nói đến, con đã nói chuyện này với hắn vài lần, nhưng hắn không thuận theo con cũng không có biện pháp.” Nghĩ

đến nam nhân này vô cùng cố chấp, Trang Thư Tình vừa cảm thấy ngọt ngào lại đau đầu, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra trong kinh sẽ truyền ra hư thế nào rồi.

“Người ta nhìn theo ghen tị, con còn ngại, đây là chuyện mà nhiều người có cầu cũng không được.” Lão phu nhân giận dữ liếc mắt nhìn nàng,

“May mắn Đổng gia chuẩn bị không thiếu đồ cưới, bằng không thật đúng là phải khiến con mất mặt.”

Trang Thư Tình không để bụng việc này, cũng không muốn khoe ra hoàng thượng đối với hỉ sự lần này quan tâm đến mức nào, ngay từ đầu Chỉ

Cố căn bản không muốn dùng tới cấm vệ quân, nhưng hoàng thượng lại đề

xuất, chuyện này coi như là lần đặc biệt nhất.

Nàng nhìn rất thoáng, náo nhiệt cứ để người khác xem, nàng sống cuộc sống của nàng, nhưng mà điểm ấy nàng cũng không cần lo lắng, người như Chỉ Cố, một khi đã động tâm thì chính là chuyện cả đời, trình độ

cố chấp của hắn, người bình thường cho dù có ra roi thúc ngựa cũng không cản nổi.

Lưu thị nhìn mẹ chồng, lựa chọn ngôn từ nói: “Theo như quy củ, trước khi nam nữ thành thân thì không được phép gặp mặt, việc này hai người các con đã thương lượng với nhau chưa?”

“Chỉ Cố làm sao sẽ để ý những quy củ này, nếu muốn nói tới quy củ, người không quy củ nhất hẳn là chúng ta, lúc trước không tuân thủ, về sau cũng không tất yếu phải tuân theo. Nên làm thế nào cứ làm như vậy đi.”

Trang Thư Tình cúi đầu uống một ngụm tà, lại nói: “Lúc trước con hôn mê quả thật đã dọa đến hắn, thật vất vả mới có thể khiến hắn tin tưởng rằng con sẽ không bị như vậy nữa, hiện tại nếu để hắn không gặp con mấy tháng, sợ là sẽ không an tâm.”

https://thuviensach.vn

Lưu thị nhìn về phía mẹ chồng.

Lão phu nhân thở dài, “Cũng bởi vì hắn thật lòng với con nên mới có thể như thế, lúc trước ta đã cùng thương lượng với lão thái gia về chuyện này, ý của ngoại tổ phụ con cũng dựa theo ý kiến của các con, kẻ mạnh là người chế định quy củ Các con không cần để ý ánh mắt của bất luận kẻ

nào, ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ cần các con cảm thấy không có vấn đề

gì là được.”

Trang Thư Tình đứng dậy tiến đến trước mặt ngoại tổ mẫu ngồi xuống ôm lấy thắt lưng lão phu nhân. Tựa đầu xuống đầu gối, khó có khi Trang Thư Tình biểu lộ ra loại tình cảm quyến luyến. “Con sẽ sống rất tốt, sống thêm cả phần của nương con nữa, ngài và ngoại tổ phụ phải sống thêm vài năm nữa, nhìn thấy ta hạnh phúc.”

Lời này khiến cho lão phu nhân rơi lệ, nếu như đứa con gái số khổ của nàng có thể sống đến bây giờ thì thật tốt.

“Về sau chúng ta vẫn sẽ trở về sống ở Hội Nguyên Phủ, ngài và ngoại tổ phụ hãy cùng đi với con, rời xa hoành thành này, tiêu diêu tự tại.”

“Được, được, được.” Lão phu nhân liên thanh trả lời, “Ta và lão thái gia cũng rất thích Hội Nguyên Phủ, hắn vẫn luôn thường nhắc tới, nói nói đó rất có tình người, là một nới địa linh nhân kiệt, đến lúc đó a, ta và ngoại tổ phụ con sẽ cùng mọi người sống qua ngày lành tháng tốt.”

“Nói giống như ngài chưa từng được trải qua cuộc sống như thế bao giờ vậy.” Trang Thư Tình bật cười, ngẩng đầu vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má ngoại tổ mẫu, “Những chuyện khổ sở đã qua, những thứ cần trả giá cũng đã phải trả giá, về sau Đổng gia sẽ trở nên tốt hơn, con cũng sẽ

sống rất tốt.”

Hôm nay, Trang Thư Tình ở tại đổng phủ.

https://thuviensach.vn

Tuy rằng thời gian nàng ở lại kinh đô đã không ngắn, nhưng ở lại Đổng phủ vẫn là lần đầu.

Lưu thị cho người thu thập lại căn phòng mà nương nàng từng ở để

nàng có thể thoải mái dọn vào, nơi này cũng chính là nơi nàng rời khỏi trong ngày thành thân.

Đưa từng hộp sính lễ rất dày qua đây,, Lưu thị nói: “Đây là những đồ

mà Trần quản gia giao cho ta, ta vẫn chưa mở ra xem, không biết bên trong là thứ gì.”

Trang Thư Tình lắc lắc, âm thanh rất vang, trong lòng nàng cũng đã đoán được.

Vừa mở ra, quả là thế.

“Chìa khóa?” Lưu thị đoán: “Ý của Bạch công tử là bắt đầu từ bây giờ

đều sẽ giao hết gia sản cho con?”

Hai thanh chìa khóa này nhìn thật sự rất quen mắt, Trang Thư Tình gật đầu, “Một cái là Bạch phủ ở kinh thành, một cái khác là Bạch phủ ở Hội Nguyên phủ.”

Cho dù tuổi của Lưu thị đã không nhỏ, nàng và trượng phu cũng coi như ân ái, nhưng lúc này cũng khó có thể giấu được hâm mộ.

Một phu quân như vậy, ai mà chẳng từng ảo tưởng qua, chỉ là chân chính có thể nhận được cũng là rất ít.

“Thư Tình, mợ cầu con một chuyện.”

Đóng tráp lại, Trang Thư Tình cười, “Nếu là việc hôn nhân của biểu muội thì mợ không cần lo lắng, con đã xem xét người.”

Mắt Lưu thị trợn tròn, “Sao con biết…”

https://thuviensach.vn

“Có thể khiến mợ nhờ vả, tính tới tính lui cũng chỉ có hai chuyện suy nhất, cũng không khó đoán.”

Đúng là không khó đoán, chỉ là không nghĩ tới con lại để bụng như

vậy, trong lòng Lưu thị có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng chỉ có thể

cười nói cảm ơn.

Trang Thư Tình chỉ ở Đổng phủ một buổi tối, sáng sớm ngày kế Bạch Chiêm đã đích thân tới đón người đi rồi.

Không biết bao nhiêu người đang ngầm chê cười hai người bọn họ

dính nhau giống như sam vậy, không quy không phép, nhưng cũng không một ai dám nói ra bên ngoài.

Từ trong đáy lòng, kỳ thự bọn họ cũng không cảm thấy có gì là sai, mỉm cười nói vài câu cũng thôi.

Từ lúc Trang tiểu thư vào kinh, nàng vẫn luôn một mực ở tại Bạch phủ, quy củ? Đối với bọn họ mà nói có là cái gì?

Mà sinh hoạt của Trang Thư Tình cũng dĩ vãng cũng giống như nhau, vẫn luôn lui tới giữa Bạch phủ và y quán, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến cung một chuyến.

Mấy ngày nay, nàng phát hiện một chút dị thường, đó là về Thư Hàn.

“Đệ ấy đang tập võ?”

Bạch Chiêm gật đầu, “Ừm, Tam Tử đang dạy hắn.”

“Cường thân kiện thể cũng tốt.” Trang Thư Tình nhíu mày, “Nhưng sao đột nhiên đệ ấy lại muốn học võ? Chẳng lẽ đệ ấy muốn trở thành một người văn võ toàn tài hết hay sao?”

https://thuviensach.vn

“Đệ ấy nói vào ngày chúng ta thành thân, đệ ấy muốn đích thân cõng nàng lên kiệu hoa.”

Tập tục của đại chu, ngày thành thân nương tử phải do ca ca cõng lên kiệu hoa, nếu không có ca ca thì thúc phụ hoặc là đường huynh, tỏ vẻ tân nương có nhà mẹ làm chỗ dựa.

Nàng không có huynh trưởng, đường ca và thúc phụ ngược lại thì không thiếu, nhưng mà nếu Thư Hàn có tâm, nàng đương nhiên muốn thành toàn.

Đứa nhỏ kia từ lúc đệ ấy còn rất nhỏ đã muốn trở thành chỗ dựa của nàng.

“Tùy đệ ấy đi, không ảnh hưởng đến thân thể là được, để Tam tử dạy cho đệ ấy mấy chiêu phòng thân, nói không chừng có lúc có thể dùng đến.”

“Được.”

Giao thừa hàng năm, Trang Thư Tình đều mang theo đệ đệ và Chỉ Cố

cùng nhau đón năm mới, hơn nữa còn có cơm tất niên do nàng tự tay chuẩn bị, năm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ.

”Tỷ tỷ.”

”Ừm?” Trang Thư Tình đang cắt thịt, không quay đầu lại, “Làm sao vậy?”

”Khụ...”

Trang Thư Tình theo bản năng quay đầu, “Hoàng thượng?”

Vội lau tay sạch sẽ chuẩn bị tỉnh an, hoàng đế liền xua tay ngăn lại,

“Con đi làm đi, ta và Tiếu Nhi cảm thấy trong cung quá lạnh lẽo nên muốn đến đây ăn ké một bữa cơm tất niên.”

https://thuviensach.vn

Chu Tri Tiếu nhìn Trang tỷ tỷ mặc một thân xiêm y bình thường, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm cài vô cùng giản dị, hắn cười đến mặt mày cong cong, “Trang tỷ tỷ đừng ghét bỏ, nếu ngay cả tỷ tỷ cũng đuổi đi, Bạch đại ca chắc chắn sẽ không lưu đệ và phụ hoàng lại.”

“Hai người, một là phụ thân Chỉ Cố, một là huynh đệ của hắn, sao có đạo lý nào lại đuổi người đi, nhưng mà.. Tay nghề của ta sẽ không thể sánh bằng với ngự thiện trong cung, mọi người đừng ngại không ngon.”

Đương nhiên là không chê, đã ăn đồ ăn của ngự thiện phòng cả đời, ăn đến ăn đi cũng chỉ có như thế, những món ăn gia đình bình thường này, bọn họ ngược lại là không có phúc khí ăn được.

Nhìn đôi tay dính dầu mỡ, xiêm y cũng có chút vết bẩn của Trang Thư

Tình, hoàng đế cảm khái, hai tay này, đã từng phê tấu chương, cầm dao phẫu thuật, đã trị bệnh cứu người, mà lúc này, nàng cũng có thể tận tâm vì người nhà rửa rau nấu canh, một nữ tử có thể luôn giữ vững bình tâm như

nàng, thiên hạ này ít có.

Chiêm Nhi có phúc khí.

“Thư Hàn, đệ mang hoàng thượng và thái tử đi đại sảnh ngồi đi, nơi này có vị khói dầu, rất khó ngửi.”

“Không, không cần, nơi này rất tốt.” Không đợi Thư Hàn nói chuyện, hoàng đế liền xua tay, mang Chu Tri Tiếu ngồi xuống bên cạnh, “Con cứ

làm đi, nếu tiện thì vừa làm vừa trò chuyện với ta.”

Chu Tri Tiếu hầu hạ phụ hoàng ngồi xuống, cũng hát đệm nói: “Mỗi ngày ở trong cung, thời gian ở một mình quá dài, nơi này của Trang tỷ tỷ

thật tốt, rất… thoải mái.”

Chu Tri Tiếu cũng không biết nhà là cảm giác gì, cho nên hắn cũng chỉ

có thể nói thoải mái, hoàng đế sống mấy thập niên như vậy, trong lòng cũng https://thuviensach.vn

rõ ràng, phần thoải mái này, cũng là vì Thư Tình đã thao tổn công sức khiến cho nơi này có thể trở thành nơi gọi là nhà.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 225: Cơm Tất Niên

Thấy bọn họ như thế, Trang Thư Tình lại quay đầu nhìn thấy còn có rất nhiều đồ ăn chưa chuẩn bị xong, cũng không kiên trì, để Bảo Châu đi châm trà, còn nàng tiếp tục làm.

Thư Hàn thi lễ, sau đó cũng vén tay áo tiến lên hỗ trợ.

Đay là phòng bếp Bạch Chiêm dặc biệt chuẩn bị cho Trang Thư Tình, cải tạo lại từ một căn phòng chính, nơi này không lớn, vẫn là hai gian phòng một trước một sau, phòng sau dùng để làm phòng bếp, phòng trước làm thành một bàn lớn, dùng để đặt nguyên liệu, nơi còn dư lại được Trang Thư Tình bố trí thành một nhà ăn ấm áp.

Mỗi khi nàng có hứng thú xuống bếp, bọn họ cũng sẽ cùng dùng cơm ở đây, ho dù bình thường nàng cũng không có thời gian nấu cơm, cũng sẽ

cho người mang đồ ăn tới nơi này.

Cũng bởi vậy, nơi này không hề thua với bất cứa nhà ăn lớn nào.

Hoàng đế nhìn trái nhìn phải, trong mắt đều tràn đầy ý mừng.

“Đúng rồi, Chiêm Nhi đi đâu?”

“Ở trong thư phòng, tiền tuyến có quân tình đưa đến.” Trang Thư Tình cũng không quay đầu lại trả lời, tùy ý giống như đã thật coi hoàng thượng và thái tử trở thành trong nhà một thành viên trong gia đình,“Thái tử có thể

đi nghe một chút.”

https://thuviensach.vn

Mông Chu Tri Tiếu không nhúc nhích chút nào, “Trang tỷ tỷ, hôm nay là giao thừa, tỷ cho đệ một ngày nghỉ đi, nếu quân tình khẩn cấp, đệ chắc chắn sẽ biết.”

Trang Thư Tình hơi dừng tay lại liếc hắn một cái, đúng là biết lý sự.

Hiện tại Chu Tri Tiếu sớm đã không còn vẻ ngây ngô như lúc trước, làm chuyện gì cũng đều có phương pháp, nghe nói đại thần trong triều rất xem trọng hắn.

“Đi giúp tỷ tỷ rửa rau đi.”

Trang Thư hàn làm việc cũng không hé răng.

Chu Tri Tiếu lúc này cũng đi tới, “Trang tỷ tỷ, đệ cũng muốn hỗ trợ.”

“Đệ có thể làm gì?”

Chu Tri Tiếu nhìn mấy thứ trên bàn, “Rửa cái đó?”

Trang Thư Tình nhìn thoáng qua, đó là rau mà Nam Châu đã rửa qua một lần, sau đó gật gật đầu, “Nhẹ tay một chút, coi chừng bị dập.”

“Trang tỷ ỷ, tỷ cũng quá con thường đệ rồi, nhìn đệ làm đây.”

Tà tà liếc mắt nhìn hắn, Trang Thư Tình từ chối cho ý kiến.

Hoàng đế cũng không ngồi, đi đến nơi đây nhìn một cái. Nơi đó coi trộm một chút. Cảm thấy tâm tình của hắn lúc này vô cùng vui vẻ thoải má.

Bạch Chiêm tiến vào nhìn đến chính là hình ảnh như vậy, nhíu mày nhìn hai người không mời mà đến này, nhưng cũng không có ý muốn đuổi người.

Hoàng đế rất là tự giác.”Ta ăn cơm xong liền đi.”

https://thuviensach.vn

Đi đến bên người Thư Tình, nhận lấy dao trong tay nàng, hắn hỏi,

“Cắt thế nào?”

Trang Thư Tình ra hiệu vài cái, bạch Chiêm liền hiểu. Động tác rất thuần thục giống như đã làm nhiều lần.

Hoàng đế và thái tử rớt cằm, lặng lẽ ngồi trở về.

Chu Tri Tiếu cúi đầu nhìn rau xanh sắp bị hắn dày vò nát, yên lặng lui về ngồi, ở trước mặt Bạch ca ca vạn năng, hắn vẫn không nên tự tìm mất mặt.

“Ta vào bên trong nấu cơm, mọi người tùy ý.”

“Không cần xen vào chúng ta, mọi người ra ngoài đi.”

Bạch Chiêm tự nhiên theo vào, Trang Thư Hàn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thức thời ở lại hầu hạ.

Rất nhanh, buồng bên trong truyền tới thanh âm nồi được để lên bếp, hoàng đế tản bộ ghé qua, làm bộ như vô tình nhìn vào buồng trong, nhi tử

của hắn ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không xem vào mắt kia, lúc này đang cầm cái gì đó đưa cho Thư Tình, mặt mày ôn nhu mềm mại ngay cả

hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào.

Cái dạng này, đại khái cũng chỉ có Trang Thư Tình mới có thể khiến hắn biểu lộ ra.

Cơm tất niên rất là phong phú.

Nhiều thêm hai người, Trang Thư Tình cũng không thêm quá nhiều đồ

ăn, cho dù thêm bốn người, bàn đồ ăn này cũng ăn không hết.

Chỉ trừ hoàng thượng ra, tất cả mọi người bao gồm cả Thư hàn cũng uống thêm chút rượu, nâng chén nói: “Chén thứ nhất, kính Đại Chu.”

https://thuviensach.vn

Hoàng đế bất đắc dĩ uống một ngụm nước trà nhạt nhẽo, hắn đã lâu rồi chưa được uống rượu, ngửi ngửi hương rượu, thật cho chút ham.

“Chén thư hai.” Trang Thư Tình rót rượu cho mọi người, “Kính cho duyên phận của chúng ta, có thể trở thành người một nhà.”

Ý trong lời nói, Bạch Chiêm là người hiểu nhất, cho nên hắn uống hết nhanh nhất.

“Chén thứ ba, kính cho tương lai vô hạn sau này.”

Liên tiếp ba chén rượu, gò má Trang Thư Tình đã hiện lên đỏ ửng, nếu nói say, thì vẫn còn thiếu nhiều lắm.

Gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén hoàng thượng, “Ngài không thể

ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ, món này ngài chỉ có thể ăn được một phần thôi.”

Hoàng đế cắn hết một nửa, không biết là món gì, vừa vào miệng liền tan, rất là ngon.

Buông đũa xuống, hoàng đế cảm khái, “Không thể tùy ý ăn uống, cuộc sống mất đi bao nhiêu thứ thú vị.”

“Hại tại phải nhìn, về sau ngài muốn ăn như thế nào cũng được.”

Trang Thưu Tình lại gắp cho mỗi người một miếng, bản thân lại không ăn.

Thấy Chỉ Cố nhìn mình, Trang Thư Tình bưng chén rượu lên đụng hắn một cái, “Ngửi mùi đã thấy no rồi.”

Bạch Chiêm gắp cho nàng chút đồ ắn thanh đạm đặt vào trong chén, không nói gì, nhưng ý lại biểu lộ rõ ràng.

Trang Thư Tình từng ngụm từng ngụm ăn hết.

https://thuviensach.vn

Đây là quãng thời gian thoải mái nhất từ khi Chu Tri Tiếu có ý thức đến nay, không phải sơn hào hải vị, nhưng lại có thể thỏa mãn mọi ngóc ngách trong cơ thể, cũng bởi vì quá mức thoải mái, lời chưa kịp nghĩ đã thốt ra, “Trang tỷ tỷ, về sau hàng năm đệ sẽ đến ăn cơm tất niêm cùng mọi người đi.”

“Hàng năm?” Bạch Chiêm nhẹ bẫng liếc hắn một cái, “về sau mỗi năm đệ đều đến Hội Nguyên Phủ?”

Đều biết tiếu ngây ngẩn cả người.

“Sau đó để cho kẻ xấu bắt được, lấy mạng của đệ?”

Đồ ăn bây giờ giống như không ngon như lúc ban đầu.

Chu tri Tiếu cúi đầu, “Nhất định phải đi Hội Nguyên Phủ sao? Khi đô có chỗ nào không so được với Hội Nguyên Phủ?”

Trang Thư Tình một ngụm uống cạn một chén rượu, bởi vì uống rượu, lời nói càng không có kiêng kị, “Chỗ nào cũng không so được a, kỳ thực cũng không khác nhiều lắm, nhưng đây là kế hoạch ban đầu của tỷ, tỷ

muốn dưỡng lão ở Hội Nguyên Phủ, kinh đô đương nhiên không kém hơn Hội Nguyên ohur, nhưng tỷ và Chỉ Cố không thể ở lâu dài tại kinh đô, Tri Tiếu, đệ hẳn là biết rõ nguyên do.”

Chu tri tiếu được dạy hơn nửa năm, việc này tất nhiên có nghĩ đến, nhưng mà, “trang tỷ tỷ, đệ không nghĩ như vậy, đệ có đề phòng ai cũng tuyệt đối sẽ không đề phòng tỷ và bạch ca ca, ngôi vị hoàng đế này nếu hai người muốn sao còn đến lượt đệ, đệ luôn hiểu.”

“Đệ hiểu được, đệ cũng không phòng chúng ta, nhưng nguwfoi khác sẽ không nghĩ như vậy, luôn có người khống ngừng chằm chằm nhìn cào chúng ta, bọn họ sớm muộn cũng sẽ lợi dụng việc này, bây giờ đệ chỉ có một người, nhưng đệ sẽ phải thành thân, sẽ có đứa nhỏ, tỷ và Chỉ Cố cũng https://thuviensach.vn

sẽ có đứa nhỏ,, đệ có thể khẳng định sau này bọn nhỏ sẽ không bị ảnh hưởng? Trường trường cửu cửu về sau, ai có thể nói trước được mọi chuyện, thay vì tiêu ma hết cảm tình ở trong nghị kỵ, chẳng bằng đi đến nơi xa một chút, một khoảng cách đủ có thể trở thành người thân bình bình thản thản, khi đệ cảm thấy hoàng cung ở lâu quá buồn tẻ, cũng có thể có nơi để đi, về sau cũng có thể nói với các hoàng tử của đệ, ở Hội Nguyên Phủ còn có một thân thích có thể tín nhiệm, mà không phải trong quá trinh trưởng thành của đứa nhỏ có người không ngừng nói với nó, nó phải đề

phòng gia tộc kia, Tri Tiếu, như vậy đối với bất kì ai đều là một kết cục tốt.”

Rót đầy rượu cho hắn, Trang Thư Tình tiếp tục nói: “Hội Nguyên Phủ

cách kinh thành cũng gần, đệ muốn đến lúc nào cũng có thể, mặc dù hàng năm không thể đến Hội Nguyên Phủ đoàn viên cùng mọi người, bình thường cũng không phải muốn đi là có thể đi, nhưng đệ không thể đi, chúng ta không thể trở về sao? Đệ a, chỉ cần đệ quản lý tốt Đại Chi, về sau muốn làm như thế nào cũng có thể, nếu Đại chu không thể an ổn, sao đệ có thể nhàn hạ thoải mái, cho nên a, xét đến cho cùng còn phải xem chính đệ, hoàng thượng, ngài nói có phải không?”

Hoàng đế đang vụng trộm ăn một miếng thịt, lúc này nghe thấy Thư

Tình điểm danh, hắn thấp thỏm không yên vội vàng phụ họa, “Đúng đsung, chính là như thế, nhưng mà Thư Tình a, lúc hai con rời đi có thể mang theo ta không?”

“Ngài muốn đi thì cứ đi, ai có thể ngăn cản ngài được chứ.” Tràng Thư Tình bất mãn nhìn Chỉ Cố cướp đi chén rượu của nàng, “Quanh năm suốt tháng ta chỉ uống một lần như vậy.” Làm đại phu kiêng kị nhất là uống rượu, ở phương diện này nàng càng thêm chú ý, cũng chỉ có thể vào thời gian này mới có thể thả lỏng một chút.”

“Ăn đồ ăn trước, rượu lát nữa uống.”

https://thuviensach.vn

Trong bụng quả thật có chút đói, Trang Thư Tình chỉ có thẻ ủy khuất khuất phục, thành thật ăn đồ ăn Bạch chiêm gắp đến trong chén.

Chu Tri Tiếu nhìn hành động của hai người, nội tâm vô cũng hâm mộ, không biết thái tử phi của hắn có thể được bằng một phần ba của trang tỷ tỷ

hay không/

Vừa đúng lúc Trang Thư Tình cũng nghĩ tới việc này, nuốt đồ ăn vào bụng sau đó ngẩng đầu nói. “Thái tử phi mà ta xem trọng có ba người, Trưởng nữ Trần gia, thứ nữ Vi gia và trưởng nữ Chúc gia, ăn nay an bày một cơ hội để đệ đi gặp mặt, xem thử coi là ai hợp tâm ý đệ nhất.”

Thấy Bạch Chiêm liếc mắt nhìn, Chu Tri Tiếu thử thăm dò hỏi, “Trang tỷ tỷ xem trọng ai nhất?”

“Ta a.” Trang Thư Tình suy nghĩ, “Trưởng nữ trần gia trí tuệ, vốn có tài danh, tâm tính cũng coi như trầm ổn, coi như không sai, thứ nữ vi gia, đại khái bởi vì bên trên có hai vị huynh trưởng nên tính tình kiều dưỡng hơn hai vị kia mooht chút, nhưng mà cũng coi như biết được đại thế, mẫu nghi thiên hạ thì chỉ kém một chút, có thể được ta nhìn trúng cũng là cảm thấy nàng có thể làm tri kỷ, hiểu được đệ, có thể khiến cho đệ thả lỏng một chút, về phần nữ nhi Chúc gia.”

Trang Thư Tình dừng một chút, “Chúc gia là gia tộc đơn giản nhất trong ba tộc, chỉ có một trai một gái, còn đều là con trưởng, nàng là trưởng nữ, đệ đệ được ta tuyển lên tiền tuyến quan sát chiến cuộc, đệ cũng biết là tiêu chuẩn của ta như thế nào, có thể được tuyển cũng coi như không kém, hơn nữa Chúc gia là thế gia võ tướng, con gái Chúc gia cũng khác với những nữ tử nhà khác, nàng có được anh khí mà người khác không có, cô nương kia ta đã gặp qua, xét về diện mạo sẽ không được chọn, mặc dù tập võ từ nhỏ, làm việc lại không thô lõ, khí khái rất không sai, học thức tuy rằng không thể so được với cô nương Trầ gia, nhưng tài nữ trên đời này rất nhiều, ta lại cảm thất nàng rất tốt, làm thái tử phi cũng không cần phải xuất https://thuviensach.vn

khẩu thành thơ, theo ta thấy, trong cả ba người nàng là người có thể gánh được chuyện nhất, mai lan trúc cúc, người có ưu tất có khuyết, đệ không cần phải để ý rằng ta xem trọng nguwofi nào, đây chính là người sẽ đi cũng đệ đến hết cuộc đời, đệ thích ai thì tuyển người đó.”

Nghe Trang tỷ tỷ nói nhiều như vậy, Chu Tri Tiếu sao còn có thể

không biết ngươi Trang tỷ tỷ thích là nữ nhi nhà Chúc gia, nghe nàng nói, hắn cũng cảm thấy vị nữ tử này rất tốt.

Chuyện này cứ như vậy liền nhấc qua một bên, hắn cần một thái tử phi tâm tính cứng cỏi, ở trong thâm cung kia, người yếu đuối chỉ có thể bị cắn nuốt, tấm tính không kiên định sẽ hoàn toàn thay đổi, nữ nhi Vi gia ngay lập tức bị bài trừ.

Mà tài nữ xưa nay tâm tính đều kiêu ngạo, người như vậy có thế làm sườn phi, không thể làm chính thất.

Về phần nữ nhi Chúc gia…

Ánh mắt Chu Tri Tiếu hơi sâu lại, người tính tình như vậy có thể trấn được yêu ma quỷ quái, tâm tính cũng tất nhiên kiên định.

Hắn hi vọng vào thời điểm bản thân mệt mỏi, có thể có người cùng trò chuyện, không cần cố kị ngoại thích, không cần lo lắng nàng có rắp tâm khác, hắn không dám nói chính mình có thể đối đãi với nàng như Bạch ca ca đối xử với Trang tỷ tỷ,nhưng mà, hắn nhất định tận hết khả năng cho nàng hết thảy những thứ mà một thê tử nên có.

Tác giả: phiên ngoại hẳn là liền sẽ không có thái tử.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 226: Quà Cưới Khắp Thành

Rượu tất niên là uống rất nhiều.

Bạch Chiêm canh giữ bên người nàng một đêm, nghe nàng nói lời đầu tiên hắn vẫn không đáp lại, nghe nàng nói nàng lo lắng cho viện trưởng, người đã nuôi nàng lớn lên, nghe nàng oán giận nữ nhân ở thế giới này sống không dễ dàng, nghe nàng nói nàng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại…

Buổi tối này, Trang Thư Tình giống như một vị nữ tử bình thường như

bao nữ tử khác, không phải là vị Trang tiểu thư cao cao tại thượng, mang theo bách thú cứu trợ cho kinh thánh, chỉ là một vị nữ tử bình thường.

Một Trang Thư Tình như vậy khiến cho lòng cuar Bạch Chiêm trở nên mềm mại, với hắn mà nói, không phải hắn thích Hữu Phong ở điểm nào, mà là, tất cả những điểm gì Hữu Phong có, hắn đều thích.

Tới đầu tháng ba, thời tiết còn lạnh, người Trang gia cũng đã vào kinh đô.

Tính thời gian, Trang gia còn mang theo nhiều đồ cồng kềnh như vậy, sợ là còn chưa ra tết mới tiến vào kinh đô, Tang Thư Tình lặng lẽ ghi nhớ

phần tình cảm này ở trong lòng, cười đến phá lệ vui vẻ.

”Tổ bá phụ vất vả, đại bá, bá nương, Mẫn tỷ tỷ cũng tới rồi.” Trang Thư Tình nhìn về phía Trang Thư Cố bên cạnh Trang Thư Mẫn, vóc người của hắn đã cao hơn không ít, ngay từ đầu nàng không thể lo lắng cho hài tử

này, trên thực tế, khi đó ngay cả Thư Hàn nàng còn không để ý được, là Thư Cố tự ý theo ngoại tổ phụ đến kinh đô

https://thuviensach.vn

Trang Thư Cố cũng không dám quá tùy hứng, vẫn luôn thành thật ở lại Hội Nguyên Phủ, sau đó nàng cũng thường xuyên viết thư về, đương nhiên, nàng cũng có thể thu được hồi âm, chữ viết tuy có vẻ non nớt, nhưng cảm tình lại không hề phai nhạt.

Sờ sờ đầu của hắn, Trang Thư Tình nhẹ giọng nói: “Đừng trách tỷ tỷ

bỏ đệ một mình lại Hội Nguyên Phủ, tỷ tỷ cũng thân bất do kỷ.”

”Đệ biết, đệ không trách tỷ tỷ.”

Tươi cười của Trang Thư Cố vô cùng sạch sẽ, một chút đệ ấy cũng không giống những người trong thôn kia, không giống cha mẹ hắn, lớn lên càng lúc càng giống hai tỷ đệ Trang gia, “Tiên sinh đã nói với đệ, tỷ tỷ

đang làm một chuyện vô cùng lợi hại. Có thể khiến rất nhiều người có cuộc sống an lành, không phải là không quan tâm đến đệ.”

Hốc mắt Trang Thư Tình có chút nóng lên, “Chờ tỷ tỷ đi trở về nhất định phải cám ơn trần tiên sinh thật tốt.”

Mắt Trang Thư Cố nhất thời sáng lên, “Tỷ tỷ sẽ trở về sao? Khi nào thì trở về?”

”Có thể là cuối năm, chậm nhất cũng là sang năm hoặc nửa năm, đệ ở

nhà ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ, có được không?”

“Vâng.” Một năm có chút lâu, nhưng chỉ cần tỷ tỷ có thể, một năm thì có là gì, Trang Thư Cố tuy rằng chưa trưởng thành nhưng hắn lại rất hiểu chuyện.

Đổng lão gia tử ho nhẹ một tiếng, sau khi khiến cho mọi người chú ý liền nói: “Những chuyện khác bây giờ không nói đến, ngày đại hôn của Tình nha đầu đã gần ngay trước mắt, có một số việc phải an bày.”

https://thuviensach.vn

“Đổng lão đại nhân nói đúng.” Trang Bình Chí hơi hơi khom người một cái, tư thái vô cùng đoan chính, “Trang gia xuất thân tiểu địa phương, quy củ ở kinh đô không quá hiểu biết, phải làm như thế nào Đổng lão đại nhân cứ quyết định là được, Trang gia không thể chiếu cố Thư Tình, tuyệt đối sẽ không khiến nàng mất mặt.”

Biết được thái độ của Trang gia, thái độ của Đổng lão gia tử cũng không còn nghiêm nghị như trước, lúc trước hắn lo nhất là điểm này, cho dù lời nói lần trước đều đã nói hết, nhưng sợ rằng bọn họ sẽ không quá đồng ý.

“Vậy lão phu đành đi quá giới hạn, ngày đã định là mười sáu, mười lăm đưa gả, thì quà cưới đưa vào ngày mười bốn đi, khâm thiên giám đã phải vô cùng dụng tâm, mấy ngày này đều tính tốt, không có chỗ gì cần phải kiêng dè, vấn đề hiện tại là quà cưới.”

Lão gia tử nhìn về phía Trang Thư Tình, ánh mắt vừa kiêu ngạo lại có chút bất đắc dĩ, “Cái này lão phu hơi khó xử, không phải là lo lắng căn cơ

của Trang gia không ở kinh đô, xưa này cũng không nhân tình lui tới mà không có người đến, lão phu lo lắng lại ngược lại, chỉ sợ ngày đưa quà cưới ngươi tới quá nhiều, sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt, nhà người khác có lẽ không lo lắng chuyện này nhưng Thư Tình lại khác, hơn nữa thân thích của Đổng gia cũng nhiều, Thư Tình, con có ý gì không?”

Nhà người khác còn có đối nghịch, Tình nha đầu nơi này cũng sẽ

không có, đó là cùng Đổng gia không đối phó nhân lúc này chỉ sợ đều sẽ

không hạ xuống, Tình nha đầu, ngươi liệu có cái gì nói?”

“Chuyện này ngài không cần quá lo, trong lòng hoàng thượng và thái tử đều đã tính trước, quá khách khí không chừng sẽ phản hiệu quả, nhận lấy quà cưới bọn họ mang đến coi như nhận lấy ý tốt của bọn họ, coi như thành toàn cái thân tình mà bọn họ muốn trả lại, trong lòng mọi người đều an ổn.”

https://thuviensach.vn

Đổng lão gia tử khẽ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, ân cứu mạng không thể buông xuống, cũng không phải một hai hộ gia đình thiếu nàng, từ đó tính lên có bao nhiêu nợ ân tình cho xiết, có thể tìm lý do để bọn họ

trả là tốt nhất, miễn cho về sau thành mầm tai vạ.

Nếu thật nhớ ân tình này trong lòng, cũng sẽ không dứt khoát xóa bỏ, nhưng ở trong mắt hoàng thượng và thái tử, tư thái này cũng đã biểu hiện ra ý tứ minh bạch.

Mặc dù đã có đoán trước, hơn nữa cũng đã làm chuẩn bị, nhưng ai cũng không ngờ rằng người đến đưa quà cưới có thể nhiều đến thế.

Đổng Minh Dương được thả về nghỉ năm ngày để chuẩn bị cũng không thể không kéo Mạnh Bá lại nói nhỏ, “Chuẩn bị thêm mười bàn nữa, không, hai mươi bàn tiệc rượu, mặt khác lại chuẩn bị một ít lương khô, nhất định phải có thịt để ăn, dùng bột mì tốt nhất, gói lại cho những dân chúng không thể vào phủ, nhân thủ không thủ thì đi mượn những phủ xung quanh, nói với bọn họ dám ăn xén chút nào sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc.”

Mạnh bá liên tục gật đầu, cho dù trên đầu tóc đã dần bạc trắng nhưng bước đi vẫn uy vũ sinh phong.

Đổng Minh Dương nhìn người đến người đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiến tới bàn ghi chép, nhìn thấy bút tích ghi trên đó, lại hít vào một ngụm khí lạnh, có phải có chút nhiều quá hay không?

Nhìn danh mục quà tặng đang bốn vị quan viên bộ lễ thống kê, sau khi Đổng Minh Dương báo cáo phụ thân mới biết là do hoàng thượng cố ý phái bọn hắn tới.

Lúc này thấy bộ dạng hắn như vậy, một người trong đó liền mang một bản ghi chép khác qua cho hắn xem, “Chỗ này mới là dọa người nhất.”

https://thuviensach.vn

Đổng Minh Dương chỉ nhìn trang thứ nhất liền không muốn lật tiếp trang tiếp theo, nặng nề bỏ trở lại, “Mấy vị đại nhân vất vả.”

“Vinh hạnh của chúng ta.”

Bên ngoài Đổng phủ cũng đặt một đài lễ rất lớn.

Vốn tưởng là không có, ai cũng không ngờ tới sẽ có dân chúng tiến đến, hơn nữa nhiều dân chúng như vậy, bọn họ đặt đồ trước cửa xong liền đi, phần lớn là gà mái được nuôi dưỡng cẩn thận, còn không thì cũng đặt rất nhiều rổ trứng, toàn những món ăn thôn quê, chẳng những thế, còn có những con cá bình thường, đủ loại cả, cái gì cũng có.

Sau khi lão gia tử cho người bày lễ đài ra ngoài, dân chúng cũng không nghĩ tới những thứ này sẽ được Đổng gia nhận lấy, Đổng Minh Dương còn đặc biệt an bày người đứng ở cửa nhận quà, nếu không trật tự

lại sẽ không nhận, lúc này mọi người mới chận rãi xếp hàng.

Bởi vì lúc trước không có chuẩn bị quá nhiều phần quà để trả lễ, ngay từ đầu quà đáp lễ có rất nhiều thứ, nhưng sau khi không còn biện pháp liền dứt khoát tặng gạo, Đổng Minh Dương thật sự là bận không thoát thân được, lúc này mới để quản gia chuẩn bị lần nữa.

Vấn đề không xảy ra trong dự kiến này thật sự khảo nghiệm hắn, khảo nghiệm Đổng gia.

Nghe được tiếng vó ngựa, Đổng Minh Dương ngẩng đầu lên, là Trần Nguyên.

Trần Nguyên xoay người xuống ngựa. Ôm quyền hơi cúi người,

“Đổng đại nhân.”

Tuy rằng thân phận đối phương chỉ là một quản gia, nhưng Đổng Minh Dương lại không dám chậm trễ, vội đáp lễ nói: “Sao Trần quản gia lại https://thuviensach.vn

tới đây?”

“Công tử ra lệnh ta đến đây xem có thể giúp được gì hay không.” Trần Nguyên nhìn đoàn người đứng xếp hàng trước Đổng phủ, cười nói: “Xem ra Đổng gia sớm có chuẩn bị.”

Đổng Minh Dương cười khổ, “Trần quả gia đừng xem trọng chúng ta như vậy, ngày từ đầu chúng ta vạn không nghĩ tới sẽ có nhiều dân chúng như vậy.”

Vậy cũng coi như là phản ứng nhanh. Đổng gia cũng coi như là nhà đẻ

của Trang tiểu thư. Nhất cử nhất động của nơi này đều dùng tốc độ nhanh nhất truyền đến Bạch phủ, lúc trước cũng chưa từng dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy, xem tình thế như này, người đến hẳn là sẽ càng lúc càng đông.

Mặc kệ là ở Hội Nguyên Phủ hay là ở kinh đô, nếu xét về nhân tâm, chỉ sợ ngay cả hoàng thượng cũng không theo kịp Trang tiểu thư.

Rõ ràng Trang tiểu thư cũng chưa bao giờ bận tâm mưu lược dân tâm, hơn nữa sau khi động đất qua, dân chúng trong kinh đô cũng không còn lại mấy.

Hai người sóng vai đi vào nhà chính, Đổng Minh Dương nói: “Trần quản gia tới vừa đúng lúc, ta thật sự có chuyện muốn nhờ Bạch công tử hỗ

trợ.’

Trần Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, “Chuyện gì?”

Sau khi bước vào, Đổng Minh dương liền dẫn hắn đi tới một nơi khá yên tĩnh, “Lúc đó Bạch công tử xuất động cấm quân để vận chuyển sính lễ, nhưng đồ cưới nhìn cũng biết sẽ nhiều hơn sinh lễ, Đổng gia không có quá nhiều người để dùng, mong Trần quản gia thông báo lại với công tử để nghĩ

biện pháp.”

https://thuviensach.vn

Là việc này, Trần Nguyên cười, “Đổng đại nhân yên tâm, công tử sớm đã có chuẩn bị, sáng mai, cấm vệ thành đông sẽ tới hỗ trợ, cấm vệ thành tây cũng tùy thời chờ đại nhân điều khiển.”

Đổng Minh Dương sửng sốt, như vậy… có được hay không?

“Vâng, Trang tiểu thư và công tử nhà ta thành thân, tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị thỏa đáng.”

Đổng Minh Dương yên lặng suy nghĩ, cũng biết được đạo lý cây to thì đón gió, sự nổi bật này nếu không biết tiết chế, ngày sau sợ là sẽ có càng nhiều phiền toái, hoàng thượng còn dễ nói, quan hệ với thái tử hiện nay cũng rất tốt, nhưng sau này, vẫn có thể như vậy sao?

Nhưng lại lo lắng, những lời này hắn đều không thể nói, thái tử là thái tử, là người hắn nguyện trung thành, nếu thực sự về sau sẽ xảy ra chuyện này, hắn lại lo lắng cũng không muộn.

Về phía Trang gia lúc này, Trang thư thần vội vầng chạy vào trong viện chính.

Ở chính phòng, Trang Bình Chí đang cùng nói chuyện mấy người trong tộc.

Vì lần hôn sự này, nam nhân Trang gia cơ hồ đều được huy động, ngay cả không ít nữ tử cũng muốn nương chuyện này để đến kinh đô.

“Chuyện gì, sao lại xúc động như vậy?”

Trang Thư Thần là trưởng tử Trang Trạch Dân, dù bị tổ phụ răn dạy cũng không thể dấu được cảm giác hưng phấn, “Rất nhiều người đến đưa quà cưới, nghe nói bên ngoài còn có rất nhiều dân chúng.”

https://thuviensach.vn

“Năm trước kinh đô bị động đất, là Thư Tình bất chấp có thể bị hoàng thượng trách phạt mà can đảm cho người gõ mười một tiếng chuông, mới có thể giúp dân chúng kinh thành tránh được một kiếp, bọn họ cám ơn Thư

Tình cũng là bình thường.” Trang Bình Chí thở dài nói, lại hỏi, “thạt sự có rất nhiều dân chúng đến? Đổng phủ có chuẩn bị đủ quà đáp lễ hay không?

Tình huống như thế nào?”

“Tôn nhi chỉ có thể nghe được một chút, tam gia Đổng gia đã để quản gia đi chuẩn bị chút gạo thịt để đáp lễ, bên ngoài phủ cũng có chuẩn bị lễ

đài.”

“Đổng gia có thể đứng vững nhiều năm ở kinh đô cũng là có đạo lý, Trang gia không thể ngồi không được, Trạch Dân, con đi hỏi tam gia Đổng gia xem có chuyện gì chúng ta có thể giúp đỡ được không, đúng rồi, không phải còn cần quà đáp lễ sao? Mang theo con dâu và nữ quyến đi hỗ trợ đi.”

“Vâng.” Trang Trạch Dân đứng dậy, tinh thần vô cũng tốt, “Đổng gia cũng nên xuất lực mới đúng, cũng không thể ngồi không hưởng sẵn.”

Trang Bình Chí lắc đầu thở dài, “Cũng đúng, nhờ phúc của tổ tiên mà toàn bộ Trang gia mới có được một trang Thư Tình mang đến vẻ vang cho Trang gia.”

“Nếu thật là do phúc phần của tổ tiên, người có tiền đồ nên là ni tử, khuê nữ tóm lại cũng phải lập gia đình.”

Nhìn về tam gia đang nói chuyện, Trang Bình Chí hừ lạnh, “Xem ra ta quyết định chuyển đến Hội Nguyên Phủ là đúng, nếu các ngươi chỉ có chút nhãn giới ấy, cho dù con cháu có tiền đồ thì cũng chỉ hữu hạn, các ngươi tự

hỏi bản thân xem, trong những chuyện Trang Thư Tình đã làm, ngươi có thể là được một phần hau không? Thư Hàn cũng là do nàng dạy dỗ, không phải là các ngươi.”

Tất cả mọi người trong phòng, không có người nào dám trả lời.

https://thuviensach.vn

Bọn họ tất nhiên cũng bội phục Trang Thư Tình, cũng thật kiêu ngạo vì nàng, chỉ là cảm thấy có khi cũng không tránh khỏi tiếc nuối, nàng là nữ

nhân, nữ nhân cho dù có lợi hại hơn nữa, sau này không phải cũng gả đến nhà khác hay sao? Muốn giúp được nhà mẹ đẻ cũng chỉ có hạn.

Nhưng mà những an bày trước kia của Thư Tình quả thật cũng mang đến không ít lợi ích cho gia tộc, nàng chưa từng khiến gia tộc chịu thiệt thòi, đây cũng là sự thật.

Tác giả: Ngày mai chính là hôn lễ!

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 227: Muốn Trở Về? Ăn Năn Đi

Ngày mười lăm tháng ba là ngày đại cát.

Tính tốt thời gian, cổng lớn Đổng gia đã được mở từ sáng sớm, người ở kinh thành cũng đã sớm chọn xong vị trí tốt.

“Dậy sớm làm chi, đưa sinh lễ và hồi môn, hơn nữa còn có quà cưới, theo quy củ còn phải đi một vòng quanh thành, một buổi sáng sợ là không khiêng xong.”

Hôm nay lão gia tử mặc một bộ đồ màu đỏ sậm, râu đã được xử lý thỏa đáng bởi vì hôm nay là ngày vui nên những việc cần làm, cần chuẩn bị

đều đã làm xong, không còn bộ dáng suy yếu như lúc trước mà gương mặt tràn đầy ý cười.

Lão phu nhân cũng mặc một thân trang phục đỏ sậm, trên đầu đeo một bộ châu sai, trang điểm nhẹ nhàng, tinh thần vui vẻ.

Người trong phủ đều biết lão phu nhân đã đem tất cả tiếc nuối của mình khi không được tự tay chuẩn bị hôn lễ cho nữ nhi dời hết lên người ngoại tôn nữ.

“Những chuyện cơ bản đều đã xử lý xong, nhiều người đều mong đợi hôn lễ này như vậy, ai dám không để bụng?”

Lão gia tử không tranh cãi với thê tử, quay đầu nhìn con trai vẫn đang một mực muốn nói lại thôi:

https://thuviensach.vn

“Nơi này không có người ngoài, có lời gì con cứ nói đi!”

Đổng Minh Dương nhìn sắc trời ngoài cửa, biết rằng nếu bây giờ

không nói thì sẽ không còn cơ hội thích hợp, nên nói:

“Đại tẩu và nhị tẩu hôm qua đã đến đưa quà cưới, đang để ở chỗ phu nhân.”

Lão gia tử nhất thời trầm mặc, nhìn thấy vẻ mặt thê tử trong nháy mắt trở ảm đảm, lòng càng không thể áp chế được lửa giận, “Lúc này các nàng trở về làm gì, là muốn khiến cho Tình nha đầu khó chịu hay là muốn uy hiếp? Coi Tình nha đầu là hạng người vô năng đến mức ai cũng có thể uy hiếp được hay sao?”

Đổng Minh Dương cũng tức giận, nhưng hắn quả thật lo lắng hai nhà kia sẽ không bớt gây thêm phiền toái, ngày mai sẽ đến gây chuyện cho Tình nha đầu.

Lão phu nhân đột nhiên nói: “Con dâu, bọn họ nói như thế nào?”

Lưu thị nhìn cha mẹ chồng, lại nhìn về phía lão gia nhà mình, thấy hắn gật đầu mới dám nói sự thật, “Đại tẩu nói thừa dịp Thư Tình đang việc vui muốn cầu xin nàng đặc xá cho đại ca và nhị ca để một nhà bọn họ có thể

đoàn viên.”

Nể mặt Trang Thư Tình, lúc đó hoàng thượng không phán tội chết cho Đổng Minh Húc và Đổng Minh Đức, chỉ lưu đày bọn họ, hơn nữa còn không phán tội người nhà.

Nhưng lão gia tử lại nhẫn tâm đuổi hai chi này ra khỏi Đổng gia, cũng là người một nhà, nếu đã cùng hưởng phú quý thì cũng phải chịu cùng đau khổ. Trong lòng, kỳ thật lão gia tử rất thương con trai của hắn.

https://thuviensach.vn

Chỉ là chuyện nhi tử làm ra khiến hắn vô cùng thương tâm, cả đời tốt nhất không cần gặp lại nhau.

Không nghĩ tới con dâu cả và con dâu thứ lại chọn thời điểm này để

trở về, bằng đầu óc của các nàng thì không thể nghĩ ra được ý tưởng này.

Sợ rằng đây vẫn là chủ ý của lão đại.

Đáng tiếc, cho đến lúc này hắn lại vẫn xem thường Tình nha đầu.

Nếu như bọn họ tiếp tục thành thật ăn năn ở đó, không chừng về sau Tình nha đầu sẽ mềm lòng thả bọn họ. Nhưng cho dù mềm lòng, thì cũng sẽ tại thời điểm thích hợp sẽ để họ trở về.

Tại thời điểm này bọn họ lại đưa ra yêu cầu, sẽ chỉ khiến nàng càng thêm chán ghét.

Nghĩ đến đây, cửa liền mở ra, Trang Thư Tình vẫn mặc một thân phục trang đơn giản đi tới trước mặt họ, hai bên là hai huynh đệ Trang Thư Hàn và Trang Thư Cố.

Hành lễ thỉnh an mấy vị trưởng bối. Trang Thư Tình ngồi xuống,

“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao sắc mặt mọi người lại khó coi như thế? Nếu là trên đường đưa của hồi môn xảy ra sự cố thì nói bọn họ đi đường khác là được. Chuyện này cũng chỉ có Chỉ Cố mới để ý.”

“Cô nương gia, nói chuyện tùy ý như vậy mà mặt cũng không đỏ” Lão phu nhân bị chọc cho nở nụ cười, trong lòng lại lắc đầu thở dài, người có thân thích xa gần thì cũng tốt, nhưng tính tình phải thành thật, như hai đứa con trai kia của nàng một góc cũng không bằng nữ nhi này của Uyển Như.

Thấy vẻ mặt thoải mái của ngoại tổ mẫu, Trang Thư Tình lén dùng ánh mắt hỏi tam cữu.

https://thuviensach.vn

Không phải nàng xem trọng bản thân, cho dù hiện tại đang đắc thế

cộng với uy danh của Chỉ Cố, toàn Đại Chu này cũng không có mấy người dám cả gan gây chuyện trong ngày đại hỉ của bọn họ.

Đổng Minh Dương thấy phụ thân mình không có ý phản đối, liền nói ra yêu cầu của hai vị tẩu tử.

“Còn tưởng rằng chuyện gì.” Ra hiệu cho Mạnh bá chuẩn bị điểm tâm, Trang Thư Tình không muốn nói nhiều:

“Bọn họ càng muốn, con càng không làm, quyền chủ động nằm trong tay chúng ta, để bọn họ chịu chút khổ, khi nào bọn họ nói là quá nhớ người nhà nên muốn trở về, thì lúc đó mọi người đau lòng cũng không muộn”

Lão gia tử vẻ mặt không hiểu, giống như bi lại giống như hận, “Cũng đúng ít nhất bây giờ bọn họ cùng chưa mặt dày đến nỗi nói thẳng ra lời như

vậy.”

Đổng Minh Dương nhìn về phía cháu gái, “Vậy đại tẩu và nhị tẩu trả

lời như thế nào?”

“Trực tiếp nói cho các nàng, khi nào ta cho phép bọn họ trở lại bọn họ

mới có thể trở về, trước đó, hãy thành thật ăn năn đi, đúng rồi, nói các nàng chuyển lời lại cho đại cữu và nhị cữu, không nên mắng ta bất hiếu hay là ngỗ nghịch phạm thượng mấy lời này, đối với bọn họ ta cũng không xiết chặt quá mức, nếu thật sự để ta xử lý theo khuôn phép…”

Trang Thư Tình hừ cười, “Vậy cả đời này bọn hắn cũng đừng muốn trở về.”

Lưu thị cảm thấy vô cùng thống khoái, hai chị dâu cho tới bây giờ

cũng chưa từng đặt nàng trong mắt, hiện tại rõ ràng nàng mới là người quản lý hậu viện Đổng gia, nhưng hôm qua bọn họ lại bày ra tư thái dâu cả ở

trước mặt nàng, giống như các nàng mới là người ra lệnh vậy. Lúc đó nàng https://thuviensach.vn

nhịn, ở trước mặt cha mẹ chồng nàng cúng không nói nhiều các nàng một chữ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là sau khi thấy có người thu thập bọn họ nàng còn không thấy hết giận.

Chỉ là Thư Tình làm như vậy, cha mẹ chồng sẽ cao hứng sao?

Lưu thị nhịn không được nhắc nhở một câu, “Thư Tình, đó dù sao cũng là…”

“Mợ, con hiểu ý của ngài.” Trang Thư Tình tươi cười nhìn nàng, nàng thật hiểu rõ, kỳ thực ở thế giới này, người nàng có thể chân chính giao phó tin nhiệm, chỉ có một mình Bạch Chiêm, mà có thể khiến nàng toàn tâm trả

giá, ngoài Bạch Chiêm ra, cũng chỉ có một minh Trang Thư Hàn, hoặc là có còn có một Trang Thư Cố.

Cho dù là người Trang gia hay là Đổng gia, nàng cũng tận tâm duy hộ, hơn nữa bọn họ cũng đáng để nàng duy hộ, làm một người xứng chức trong gia tộc, khiến không ai có thể tìm ra sai lầm.

Chỉ vậy không hơn.

Nếu như Đổng gia thực vì chuyện này mà trách nàng, nàng không còn lời nào để nói, trước khi trở thành một thành viên trong gia tộc, nàng chỉ có thể đảm bảo rằng bản thân trước hết không thể để bọn họ liên lụy, đồng thời cũng không vì nàng mà chịu liên lụy.

Nếu như bọn họ không nghĩ thông tầng quan hệ này, cho dù nàng có nói nhiều cũng vô dụng.

Đổng Minh Dương liếc mắt nhìn cha mẹ, nói: “Thư Tình, con đừng quá nghĩ nhiều, chúng ta không trách con, con làm như vậy rất đúng, bọn họ hiện tại không thể trở về.”

https://thuviensach.vn

“Về sau cũng đừng cho bọn họ trở về.” Vẻ mặt lão thái gia nhàn nhạt nói hết câu, “Chuyện này con đừng suy nghĩ nưa, ra cũng phải vì đời sau của Đổng gia mà suy tính một ít, nếu bọn họ trở về, cục diện tốt nhất mà con ra sức tạo dựng đều sẽ không còn. Con trai của ta tất nhiên ta hiểu bọn họ, trừ phi đến chết xem ra có thể còn chút hối ý, chứ hiện tại, bọn họ đại khái vẫn còn nghĩ rằng nhờ thế của con vẫn còn có thể Đông Sơn tái khỏi, không thể để bọn họ trở về, Đổng ra mới bước ra khỏi vũng bùn, không thể

tiếp tục để bịn họ kéo vào nữa. Ta coi như… bọn họ chết rồi.”

Lão phu nhân nghiêng đầu đi gạt lệ, thời điểm mới nghe Trang Thư

Tình nói như vậy nàng cũng cảm thấy nhẫn tâm, nhưng lúc này, nàng triệt để hiểu rõ. Cũng không phải Thư Tình không tiếp nhận người thân, mà là do nàng không thể nhẫn tâm.

Hai đứa con trai kia chính là u nhọt của Đổng gia, không nhẫn tâm cắt bỏ, chỉ biết sẽ lây lan ra toàn bộ Đổng gia. Về phương diện này cho tới bây giờ Thư Tình đều nhìn thấy toàn diện nhất, người đến kết thân nhân lúc này đều phải bận tâm, Nàng nên tin Thư Tình nhiều hơn một chút.

Trang Thư Tình ra hiệu bằng mắt cho đệ đệ.

Trang Thư Hàn đã không biết phải làm nũng như thế nào, hắn chần chờ một chút mới đứng dậy đi đến trước mặt ngoại tổ mẫu, giữ lấy tay nàng, cam đoan, “Ngoại tổ mẫu, con sẽ hiếu kính ngài.”

“Ô ô.. Cháu ngoại ngoan của tổ mẫu.” Lão phu nhân lập tức nín khóc mỉm cười, nước mắt lại không dừng được.

Trang Thư Hàn không quá thuần thạo việc lau nước mắt cho người khác, toàn thân căng thẳng, khóe miệng mân lại, bộ dáng kia khiến lão phu nhân không khỏi buồn cười.

Mạnh bá rốt cuộc cũng mang người đưa điểm tâm đến, Trang Thư

Tình giống như đang oán giận nói: “Mạnh bá, điểm tâm hôm nay có gì đặc https://thuviensach.vn

biệt mọi ngày mà lại đến chậm hơn bình thường vậy?”

Mạnh bá đương nhiên sẽ không bởi rằng cơm hôm nay đã được hâm nóng qua hai lần, chỉ xoay người thỉnh tội, “Biểu tiểu thư thứ tội, gạo hôm qua nhà bếp đã dùng hết nên điểm tâm hôm nay tới có chút chậm.”

Gạo ngày hôm qua đều được dùng để đáp lễ dân chúng, Trang Thư

Tình đương nhiên biết, lần này nhắc tới ý là muốn chê cười nàng đây!

Nếu là người bình thường chắc đã sớm ngượng đỏ mặt xấu hổ nói một câu, ‘Ngài chê cười con’, phản ứng của Trang Thư Tình đương nhiên không thể giống như các nàng, thoải mái mà nói: “Vậy ta phải nếm thử

xem, điểm tâm hôm nay, có gì khác so với mọi ngày.”

Lão phu nhân đỡ tay Trang Thư Hàn đi tới bàn ăn, vừa cười nói:

“Toàn kinh đô có cô nương nhà nào bằng được với tài ăn nói của nàng, lão Mạnh, ngươi không làm khó được nàng đâu, đúng rồi, Hiểu Linh cô nương nhà chúng ta đâu? Sao không thấy Hiểu Thực tới?”

Lưu thị hầu hạ bà bà ngồi xuống, vội nói tiếp: “Lão gia giao cho Thực Nhi không ít chuyện, đã phải dậy từ sớm, con dâu đã để phòng bếp chuẩn bị trước bát mỳ để ăn lót dạ rồi ạ, một lát nữa rảnh rỗi lại ăn cũng không muộn, Linh Nhi đang bị giữ ở trong sân, hôm nay có nhiều nam tử đến Đổng phủ, con dâu nghĩ nơi này không tiện để Linh Nhi ở lâu.”

“Việc này con đã lo lắng nhiều rồi, con làm đúng.”

Lão phu nhân vỗ vỗ tay con dâu, trước kia không cảm thấy con dâu có khả năng xử lý tốt việc nhà, thậm chí còn cảm thấy nàng không so được với con dâu cả và con dâu thứ, hiện tại xem ra, năng lực cũng không kém, còn hào phóng hơn cả hai người con dâu kia, trước đây cũng khó cho nàng phải nhận nhịn bọn họ.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nghe, không có nói nhiều một câu, nàng rất rõ ràng, ở

thế giới này, nàng là một người khác loại, rất nhiều chuyện tuy rằng thân phận không cho phép, nhưng trên người nàng có nhiều quang hoàn như

vậy, lại thêm một Bạch công tử lúc nào cũng dung túng vô độ, càng không người nào có thể nói cái gì.

Cũng không người nào có suy nghĩ giống như nàng, ở thể giới này, nữ

tử thuộc về hậu trạch, không được ra ngoài, nàng hi vọng có một tiền lệ

như nàng, thì những nữ nhân khác ít nhất cũng sẽ có quyền lợi hơn một chút, địa vị cũng có thể gia tăng lên một chút.

Nhiều hơn nữa, nàng thật không dám nghĩ xa.

“Đúng rồi mợ, ta đã chọn cho biểu muội hai gia tộc, đến lúc đó con sẽ

viết lại rõ ràng mọi thứ để mợ xem qua.”

Lưu thị mừng rỡ, “Nhanh như vậy?”

“Nói đến cũng khéo, khoảng thời gian trước vì tuyển thái tử phi cho thái tử, con xoi như là tra toàn bộ các thế gia trong kinh đô, nhìn thấy có vài vị tuổi trẻ tuấn tú, cuối cùng lưu lại hai gia tộc có nhân phẩm tương đối thích hợp nhất, đến lúc đó mợ xem thử xem có được hay không?”

Thái tử phi? Do Thư Tình tuyển?

Mấy người trong phòng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều ăn ý coi như

bản thân chưa nghe thấy gì, Lưu thị cảm kích gật đầu với nàng, “Con có tâm, người con lựa chọn chắc chắn sẽ không kém, ta sẽ suy tinh trong hai gia tộc đó.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 228: Đồ Cưới

Sớm biết hôm nay là một ngày vô cùng náo nhiệt, chưởng quỹ của các cửa hàng hai bên đường đều thức dậy sơm hơn mọi khi, nhưng còn chưa đến ngã tư đường, trong tai đã có thể nghe được động tĩnh của đoàn người đang truyền đến.

Sẽ không phải là…

Càng đến gần, trong lòng càng thêm khẳng định, rất nhiều thanh niên trang tráng mặc vệ phục khiêng những rương hòm lớn, bọn họ không khỏi nhìn lên bầu trời, sắc trời mới vừa sáng không lâu!

”Mau mau mau, tô chưởng quầy, mở tiệm, lạnh chết.”

Những ngày tháng ba, gió thổi rất lạnh, nhất là vào buổi sáng.

Thúc dụ gấp như vây, ai nghe cũng đều có thể hiểu được Bach Chiêm đang đi bên ngoài.

Phần đồ cưới đầu tiên là do hắn tự thân vận chuyển.

Người khiêng chiếc rương đầu tiên cũng là hắn, người mang đến tận gian phòng đặt đồ sinh lễ cũng là hắn, không quản những người phía sau vì phải đuổi kịp bước chân hắn mà chịu bao nhiêu khổ, làm xong phần mình, hắn vẫn một mực đứng dưới góc sân, nhìn khoảng sân trống từng chút từng chút được lấp đầy.

Ngày mai, ngày mai là Hữu Phong có thể mãi mãi ở bên người hắn.

https://thuviensach.vn

Tuy rằng ba ngày này cũng không phải tách ra quá lâu, không người nào biết, ba buổi tối hắn đều ở lại trên nóc phòng của Thư Tình.

Tách ra không phải điều hắn mong muốn, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhẫn nại mấy ngày là hắn có thể ngày ngày đêm đếm ở cùng với Hữu Phong, sau đó cũng không còn cảm thấy bản thân không thể chịu được.

“Công tử, Nhạc vương gia đến.”

Bạch Chiêm đã thấy được vị vương thúc của hắn đang lượn quanh đám đồ cưới.

Hắn cũng không đi qua.

Quả nhiên, trong chốc lát, Nhạc vương gia liền vui mừng tiến đến,

“Vốn là một chuyện vô cùng náo nhiệt, nhưng sao thái độ của ngươi lại lạnh nhạt như vậy?”

Bạch Chiêm liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý.

Nhạc vương gia cũng không cần hắn để ý, một mình nói chuyện vô cùng thoải mái vui vẻ, “Một lát nữa hoàng thất trong họ đến, chậc, ta nhất định phải xem cho kĩ sắc mặt của bọn họ.”

“Vương thúc ngài rất nhàn?”

“Đương nhiên, bổn vương không nhàn thì ai nhàn.” Nhạc vương gia tuyệt không cho rằng hắn đang bị khinh bỉ, hơn nữa còn rất dương dương tự đắc, cũng không phải ai cũng có thể tiêu dao tự tại được như hắn.

Bạch Chiêm đối với vị vương thúc này không có hảo cảm cũng không có ác cảm. Nhưng bởi vì nghe Hữu Phong từng khen ngợi hắn, nên cũng ghé mắt nhìn.

“Ngài mai, còn phải mời vương thúc đến mời rượu.”

https://thuviensach.vn

“Yên tâm, việc này bao lên người ta, những người khác ngươi cũng không cần tự mình mời rượu, giao cho ta là được.” Nhìn đồ cưới không ngừng được đưa vào, Nhạc vương gia cảm khái, “Nếu như là người khác, bọn họ còn có thể trục lợi một hai, nhưng nương tử của ngươi, lại là người như Trang Thư Tình, ai biết quan sát sắc mặt chỉ có thể xum xoe nịnh nọt, chứ ai dám đắc tội.”

Không dám đắc tội là tốt nhất, người mà chính hắn cũng luyến tiếc nói một lời nặng nếu như bị người khác khinh mạn, hắn tuyệt sẽ không bận tâm mặt mũi của bất kỳ ai.

Có một số đồ cưới vừa mới đưa đến không biết là đặt xuống không cẩn thận hay là do quá nặng nên bị đổ xuống.

Hai người vừa mới nâng đồ cưới vội đi nhặt lại, kết quả chưa dọn xong đã đổ xuống càng nhiều, trong lúc nhất thời mồ hôi đổ hết ra.

Bạch Chiêm đi qua, “Các ngươi tiếp tục đi khiêng đi.”

”Bạch công tử thứ tội!”

Thấy công tử ngồi xuống thu thập, Hướng Tả vội kéo hai người kia ra, ra hiệu cho bọn họ đi trước.

Hai người lại thi lễ xong liền rời đi.

Đây là rương châu báu, đương nhiên không phải tùy ý đặt lên, mà phải bỏ vào trong hộp, từng cái từng cái cất lại.

Sính lễ, đồ cưới, còn có không biết bao nhiêu là đồ cưới, tổng lại tất cả, vừa nhấc lên liền không bỏ xuống được.

Cũng may là tráp rơi xuống cũng không bị hư, Bạch Chiêm chỉ cần xếp lại những đống đồ này là được, nhưng bởi vì vô cùng dụng tâm mà hắn https://thuviensach.vn

dùng một khắc thời gian mới xếp xong.

Nhạc vương gia một bên nhìn, vẻ mặt không phải treo lên nụ cười như

thường ngày.

Hai người này vừa thành thân, hắn có thể yên tâm tiếp tục tiêu dao khắp thiên hạ, thời điểm khó khăn nhất của Đại Chu đã trôi qua, thái tử lại xuất sắc, tương lai chắc chắn Đại Chu sẽ vững vàng, lại có vị này, không, đôi phu thê cường đại nhất thiên hạ này đứng phía sau, hắn cũng không cần lo lắng vào lúc hắn sinh thời cũng là lúc Đại Chu bị diệt.

Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần tình cảm của của hai người bọn họ vẫn thủy chung như một, sự ổn định của Đại Chu không ai có thể đánh vỡ.

Bọn họ, là hình mẫu trong lòng biết bao nhiêu người, là đối tượng để

noi theo, càng nhiều người coi bọn họ như một cái mức đo để học tập, như

vậy, Đại Chu sẽ càng an ổn.

Tính tình hoàng huynh rất mềm yếu, có thể sinh ra được một nhi tử

như vậy đúng là kỳ tích, mà một nữ tử như Trang Thư Tình lại có thể gặp gỡ Bạch Chiêm, càng là thiên ý.

Đại Chu của hắn, sẽ không diệt vong.

”Tham kiến thái tử điện hạ.”

Thái tử? Nhạc vương gia quay đầu nhìn lại, tuyệt không kinh ngạc rằng hắn sẽ tới.

Sợ là trong lòng hoàng huynh chắc cũng biết, có lẽ thái tử đối với hắn có tình phụ tử, nhưng người thật sự khiến hắn kính yêu và coi trọng nhất, chính là Trang Thư Tình, nàng ấy là người cho hắn hết thảy, lại không hề

ức chế hắn trưởng thành, ngược lại còn bảo vệ hắn khắp nơi.

https://thuviensach.vn

Người khác đều nói chung quy cũng có một ngày thái tử sẽ đề phòng Bạch Chiêm và Trang Thư Tình, nhưng ngoại nhân nào có biết, người muốn thái tử càng trở nên cường đại, hơn nữa còn luôn giúp hắn trở nên cường đại để có một ngày hắn có thể ngồi vững vị trí kia, chính là Trang Thư Tình.

Nàng có bao nhiêu bức thiết và khát vọng muốn thoát ly nới này, hắn biết, thái tử biết, hoàng huynh cũng biết.

Cho nên Bạch Chiêm hiện tại mới cớ thể xuống tay càng ngày càng quả quyết, vì có thể mau chóng thanh lý sạch sẽ triều đình, làm cho thái tử

có thể một bước ngồi ổn trên ngai vàng, yên tâm thâu tóm triều chính, phu thê bọn họ mới có thể an tâm rời đi.

Hiển nhiên, sau khi có Trang Thư Tình làm trụ cột, lại có Bạch Chiêm dạy dỗ, thái tử hiện tại đã có thể tự mình quyết định, tuy rằng có chút chuyện không liên quan đến chính sự trọng đại, Bạch Chiêm đều giao cho hắn xử lý.

Nghe nói, ngày hôm qua tặng quà cưới thái tử cũng có một phần, cũng là bên trong dự kiến, dù là về tình hay về lý.

“Bạch ca ca, đệ có thể hỗ trợ gì không?”

Bạch Chiêm khẽ gật đầu với hắn, “Đứng ở chỗ này là được.”

Nhạc vương gia cười ra tiếng, đúng vậy, đứng ở chỗ này là được, hoàng thân tôn thất giỏi nhất là gió chiều nào theo chiều nấy, có thái tử

tương lai tự mình đến đây, ai dám không thu hồi sắc mặt của bọn họ lại.

Mà ở bên Đổng phủ, Trang Thư Tình nhìn đồ cưới chất đống từng tờ

từng tờ liệt kê, có chút đau đầu.

https://thuviensach.vn

Đổng Minh Dương giải thích: “Ngày hôm qua lễ bộ đã ghi lại, cũng không biết là người quá nhiều nên đã quên mất việc này hay là cố ý giấu giếm, nếu không phải Thực Nhi cẩn thận, sợ là ngay cả Mạnh bá bọn họ

cũng có thể giấu hắn.”

Nếu như thái tử mang đến một phần quà cưới giống như các gia tộc khác, hoặc là nhiều hơn một chút nàng có thể tiếp nhận, nhưng nhiêu đây không khỏi quá nhiều đi!

Tám cửa hiệu mặt tiền ở kinh đô, một tòa nhà, tám hộp châu báu, tám hộp trang sức, còn nhiều hơn cả đồ cưới của nữ tử nhà quyền quý.

“Nhận rồi không có đạo lý nào lại trả về.” Trang Thư Tình khép tập lại, “Chuyện hắn nạp phi đã định xuống, đến lúc đó hoàn trả lại một ít là được.”

Nhìn mấy quyển tập dày thật dày trên bàn, Trang Thư Tình bật cười,

“Cho dù mong bị tán gia bại sản trong vòng ba đời cũng không thể tán gia bại sản được.”

“Con không thể nói ra lời gì tốt lành chút sao.” Đổng Minh Dương vừa muốn cười lại cảm thấy ngày vui như vậy, nói lời này lại không quá thích hợp, trừng mắt nhìn nàng mặc dù không có chút uy lực nào cả, vẫn là nhịn xuống không tiếp tục nói đến vấn đề này, “Nếu như hài tử của con và Bạch chiêm có tán gia bại sản, đến lúc đó hai người các con sẽ được người đời nhìn với một con mắt hoàn toàn khác, con vẫn nên kiềm chế lại đi, đừng có ngóng trông những chuyện như vậy.”

“Việc này thật đúng là không nên nói.” Hậu đại của vĩ nhân cũng có người nhược trí hoặc tàn tật, nàng và Chỉ Cố chưa hẳn sẽ tốt hơn bọn họ.

Nhưng mà cũng may là mặc kệ có như thế nào, thì của cải hiện tại của nàng có nuôi bọn hắn cả đời sung túc cũng không thành vấn đề, huống chi nơi này cũng không có kế hoạch hóa gia đình, nàng muốn sinh một đội https://thuviensach.vn

bóng đá cũng được, cũng không tin là sẽ không sinh ra một đứa thông minh, chỉ cần một hài tử thông minh là đủ, có thể bảo vệ được huynh đệ tỷ

muội còn lại.

Ừm, nàng nghĩ có chút xa.

Thu hồi lại suy nghĩ đang không biết chạy đến nói nào về, Trang Thư

Tình nói: “Tam cữu, việc này đừng để cho người của Trang gia biết được, ta không thể cho bọn hắn có tiền vốn để kiêu ngạo, đây không phải là chuyện tốt.”

“Yên tâm, ta đã biết.”

Đồ cưới cần phải vận chuyển gần tới giờ Thân mới xong Buổi tối, lão phu nhân gọi Trang Thư Tình qua.

“Có một số việc a, đáng lẽ phải do nương đến dạy con, hiện tại nàng mất rồi, ngoài tổ mẫu thay nàng dặn con vài câu.”

Trang Thư Tình dựa đầu lên đầu gói lão phu nhân, ngửa đầu nhìn nàng, “Ngoại tổ mẫu ngài nói đi, Thư Tình nghe.”

Lão phu nhân nhẹ nàng vỗ về tóc của nàng, ngữ thanh ôn nhu, “Đại sự

bên ngoài con đều hiểu, trong tất cả các nữ tử ít người có thể làm được, nhưng con cũng sẽ phải thành dâu nhà khác, làm thể tử của một nam nhân, tâm tư phải biết đặt nhiều vào cho gia định, Bạch công tử yêu con, bảo vệ

con, đó là bởi vì hắn có tâm ý với con, nhưng hắn cũng có bổn phận của hắn, con không thể thị sủng mà kiêu, hãy hồi báo lại cho hắn cảm tình giống như hắn đã dành cho con, ngày sau mới có thể sống cùng đến trường trường cửu cửu.”

Lão phu nhân cười, “Người khác có lẽ không nhớ tốt, nhưng Bạch công tử mọi chuyện đều nhớ rõ, ngoại tổ mẫu sống cả đời, chưa từng thấy https://thuviensach.vn

nam nhân nào dùng tình sâu như vậy đối đãi với một nữ tử, người như vậy con có thể gặp được, cũng là phúc khí của con, đương nhiên, hắn có thể lấy con làm vợ cũng là phúc khí của hắn, các con trời sinh một đôi, ngoại tổ

mẫu biết con rất mạnh mẽ, cho dù về sau cũng sẽ vẫn không an tâm, nhưng con phải đáp ứng ngoại tổ mẫu, khi hai người đã thành thân rồi, nhất định con càng phải coi trọng gia đình, nhà mới là chỗ nương thân căn bản của một con người, là nơi mà con sẽ cư trú hết cuộc đời, chuyện gì cung không quan trọng bằng gia đình, nhớ kỹ chưa?”

“Con đã biết, ngoại tổ mẫu, ngài yên tâm.”

“Ngoại tổ mẫu đương nhiên là an tâm với con, con thông minh như

vậy, nhất định sẽ khiến bản thân sống tốt nhất.” Lão phu nhân vẻ mặt buồn buồn, “Nếu như nương con còn sống, không biết là sẽ cao hứng đến mức nào.”

Trang Thư Tình nằm trên đầu gối lão phu nhân, nhẹ giọng ‘vâng’ một tiếng.

“Được rồi, ngày lành, không nên nói những chuyện này, con nên về

sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải bận nguyên một ngày, ba ngày sau hồi môn, ngoại tổ mẫu sẽ chuẩn bị thỏa đáng, con chỉ cần yên tâm, co được không?”

“Vâng, ngoại tổ mẫu.”

Đêm lạnh như nước, ngày mời lăm trăng rất tròn, chiếu sáng giống như ban ngày.

Trang Thư Tình đi từng bước chầm chậm, đánh giá Đổng phủ, nơi không quá quen thuộc này với nàng, ngày mai, nàng sẽ xuất gia từ nơi này.

Sống hai đời, rốt cục cũng phải lập gia đình.

https://thuviensach.vn

Đi đến thế giới này tuy rằng mới hơn hai năm, nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, ở thế giới kia gần ba mươi năm kí ức cũng dần phai nhạt, chỉ nhớ rõ thế giới kia vô cùng nhốn nháo.

Từ ngày mai trở đi, nàng sẽ cùng sống với nam nhân nàng yêu nhất, cũng là người yêu nàng nhất.

Cho dù hai người đã cũng sống một chỗ rất lâu, cho dù nàng tin tưởng hắn nhất, tin tưởng hắn sẽ luôn đối tốt với nàng, nhưng mà… trong lòng vẫn có chút không yên.

Một đoạn nhân sinh mới của nàng, ngày mai sẽ chính thức rẽ ngoặc, mặc dù không biết con đường này có thuận buồm xuôi gió hay không, nhưng nàng là Trang Tình, là Trang Thư Tình, mặc kệ gặp phải chuyện gì suy sụp, nàng cũng sẽ khiến bản thân sống được tốt nhất.

Lấy ánh trăng làm chứng.

Tác giả: Ngày mai đại hôn, sau đó...

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 229: Đại Hôn (1)

Mười sáu tháng ba, là ngày đại cát.

Ngày hôm nay mặt trời vô cùng ấm ấp, không khí trong kinh đô cũng vô cùng tốt, những người ngày thường không đi ra ngoài hôm nay cũng đều tính giờ để đi ra, càng nhiều là phụ nhân và thiên kim.

Về phần sính lễ đã cho người đi canh chừng, không sợ bị ngườii khác chiếm đi, có giáo huấn hôm qua, hẳn là sẽ thông minh hơn.

Mà bên trong Bạch phủ, lúc này mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ được gọi.

Trần Nguyên kiểm tra từng thứ lại một lần, sau khi xác nhận đã không có bất kì sơ xót nào liền xem xét thời gian chuẩn bị xuất phát.

Đi đến phòng chính nhắc nhở công tử đã đến giờ, vừa mới đặt chân tới sảnh đường công tử đã đứng dậy, vân vê tay áo nói: “Đi Đổng phủ.”

”Vâng.”

Trần Nguyên thầm cười nhạo bản thân, có ai trong phủ cao hứng bằng công tử được chứ?

Đội ngũ bên này vừa xuất phát, Đổng phủ cũng đã nghe được tin tức,.

Trang Thư Tình mặc một thân hỷ phục đỏ rực, nhưng bộ hỷ phục này của nàng khác với những bộ hỷ phục của các tân nương khác.

https://thuviensach.vn

Bộ đồ không quá phiền phức, thậm chí có thể nói là quá mức đơn giản.

Chỉ là chiếc áo có một đường xẻ tà đến bên hông, vạt áo được tản ra, kéo dài trên đất, khoăn voan nếu nhìn từ phía trước thì không có gì khác biệt nhưng phía sau chỉ ngắn hơn vạt áo một chút xíu.

Nữ quyến trang gia thì có đại bá nương, nữ quyến Đổng gia thì có lão phu nhân, Lưu thị và Hiểu Linh.

Hiện tại người của Trang gia không có bất kì dị nghị nào đối với quyết định của Trang Thư Tình, Đổng lão phu nhân lại không cố kị nói: “Trách không được lúc trước con không chịu cho ta xem giá y, nếu con sớm nói cho ta biết trước, dù có liều mạng già này cũng phải làm một cái khác cho con.”

Trang Thư Tình nhìn bản thân qua gương đồng, hôm nay nàng trang điểm vô cùng kiềm diễm, khóe miệng có chút bất đắc dĩ cười nói: “Ngài nghe con nói trước rồi đến trách con cũng không muộn. Hôm nay con phải vào cung dập đầu lạy tạ hoàng thượng trước, sau đó mới trở về Bạch phủ

hành lễ, vừa ra khỏi hoàng cung là cửa chính cung, ngài nghĩ lại coi, ở đó có bao nhiêu bậc thang phải bước xuống, nếu như đội mũ phượng nặng nề

thì làm sao con có thể chịu được. Chưa nói đến sự gọn nhẹ của bộ trang phục này, mà trước kia con đã từng nghĩ bản thân sẽ có ngày được mặc vào bộ giá y như thế này, hiện nay rốt cuộc đã đạt được mong muốn,ngoại tổ

mẫu không cảm thấy giá y này xinh đẹp sao?”

Không đẹp? Đương nhiên không phải, “Cũng bởi vì rất xinh đẹp nên ta mới muốn nói với con, trước giờ con nổi bật như vậy còn chưa đủ hay sao? Nếu như mặc bộ hỷ phục này ra ngoài về sau sẽ không biết là bị bao nhiêu người nhớ thương.”

https://thuviensach.vn

“Đã nổi bật nhiều như vậy, thêm một chút cũng không sao. Hôm nay là ngày đại hỷ của con, bản thân con thích mới quan trọng nhất.” Trang Thư

Tình cầm lấy tay ngoại tổ mẫu, “Con biết ngài lo lắng cho con, ngài yên tâm, tất cả mọi chuyện con đều ứng phó được, có chuyện gì mà con chưa trải qua chứ, thời điểm khó nhất con vẫn có thể chống chịu được. Hiện tại cũng không có là gì.”

Lão phu nhân còn có thể nói gì nữa, đành vỗ vỗ tay nàng quay đầu nói: “Đi mời Chu phu nhân đến đây.”

”Vâng.”

Chu phu nhân là lão tổng tông Chu gia. Đã bảy mươi tuổi đầu nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh, là một vị lão thái thái hà sảng hiền hòa.

Chu gia còn mạnh hơn cả khoảng thời gian hoàng kim nhất của Đổng gia, hơn nữa Chu gia lo lắng lão tổ tông mang phúc khí chia ra ngoài sẽ tổn hại đến chính phúc phận của nàng nên cực ít khi để nàng đến làm việc này, toàn kinh thành, người có thể mời nàng đến cũng rất ít, Đổng gia vốn cũng không dám có tâm tư kia, là Bạch Chiêm tự mình tới cửa mời nàng đến.

Lão thái thái một đầu tóc bạc, sắc mặt hồng nhuận, nhìn chính là một bộ phú quý phu nhân.

Được con dâu đỡ đến, trên mặt tràn đầy ý cười.

Trang thư Tình đứng dậy hành lễ, “Chỉ mong Thư Tình có thể có được phúc khí của lão phu nhân.”

“Bạch công tử có tâm, Trang tiểu thư dù không có lão thân cầu phúc cũng nhất định có thể phúc khí liên miên.”

Lão thái thái thản nhiên nhận lễ của nàng, tiến lên tự mình nâng người dậy, nhìn chung quanh một chút sau đó gật đầu, “Là một oa nhi có phúc https://thuviensach.vn

khí.”

Trang Thư Tình cười, “Đa tạ cát ngôn của ngài.”

Kéo người ngồi xuống trước bàn trang điểm, tâm mắt hai người đều nhìn vào trong gương, lão thái thái chải tóc cho nàng, nói: “Cũng không phải lão thân thích nói lời dễ nghe, ai chẳng biết lão thân không thích khen người khác, Trang tiểu thư mang đến đại phúc khí cho Đại Chu, thiên địa chắc chắn sẽ hồi báo Trang tiểu thư, có thể làm phu nhân mang đến phúc khí cho tiểu thư là vinh hạnh của lão thân.”

“Ngài cũng đừng gọi con là Trang tiểu thư, Thư Tình chịu không nổi, nếu ngài để mắt gọi con một tiếng Thư Tình là được.”

Vỗ vỗ vai nàng, lão thái thái lại không thật sự gọi tên nàng như vậy, nếu nàng thuận theo mà nói thật sự mất cái mặt già nua này.

Tuy rằng không có chính thức công khai ra nhưng chuyện Bạch công tử là hoàng tử, đây chính là sự thật, hắn chưởng quyền còn cao hơn cả

hoàng tử,dám làm cả những chuyện mà hoàng tử cũng không dám làm, hoàng phi của hắn, trừ phi là người nhà của nàng, ai dám gọi thẳng tục danh của Trang tiểu thư.

Cho dù nàng không cảm thấy gì, nhưng người khác cũng để ý.

Trước dùng ngón tay vuốt vuốt tóc, lão thái thái mới cầm lấy lược, chải từ trên đỉnh đầu tới cuối đuôi tóc, miệng vừa nói:

“Một chải, chải hết đầu, phú quý không cần sầu.

Hai chải, chải hết đầu, chải đến răng long đầu bạc.

Ba chải, chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ.

Một chải, chải đến cuối, cử án lại tề mi.

https://thuviensach.vn

Hai chải, chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi Ba chải, chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội.

Có đầu lại có cuối, một đời cũng phú quý.”

Đổng lão phu nhân từ lân chải đầu tiên đã bắt đầu nghẹn ngào, sau khi chải xong nàng mới dám thở ra một hơi, thuận lợi là tốt rồi, thuận lợi là tốt rồi.

Buông lược, lão thái thái cũng không vội đi, ngược lại săn sóc vuốt phần tóc qua gáy cho nàng.

Đổng lão phu nhân thấy thế, bước lên phía trước nói: “Không dám làm phiền lão tổ tông...”

“Ngàn vàng khó mua sự nguyện ý của ta.” Lão thái thái một chút cũng không muốn dừng tay, động tác thuần thục nhanh nhẹn, “Lão thân cao hứng là được, ngươi ngồi đi.”

Đổng lão phu nhân tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng ở trước mặt lão thái thái, bối phận lại thấp hơn một bậc, lúc này cũng không dám ngỗ

nghịch nàng, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Chu phu nhân.

Chu phu nhân che miệng cười, “Chuyện bà bà đã quyết định ta cũng không thể ngăn cản được, ngài chỉ cần ngồi là được, bà bà chăm sóc dâu không kém bất kì người nào.”

Lã phu nhân còn muốn nói nữa, Trang Thư Tình liền mở miệng tiếp lời, “Vậy làm phiền lão phu nhân.”

Lão thái thái cười càng thêm vui vẻ, “Lão thân thích nhất phần nhanh lẹ này ở ngươi.”

https://thuviensach.vn

Đổng lão phu nhân cười khổ, đây là ghét bỏ nàng không đủ nhanh lẹ

sao? Nàng nếu có tài năng như Thư Tình, nàng cũng không cố kị bất kì chuyện gì.

Đợi khi tóc chuẩn bị tốt, thời điểm che lên khăn voan đứng dậy đi vài bước để xem hiệu quả, một đám người thế mới hiểu vì sao việc lão phu nhân nhất định muốn giúp Trang Thư Tình búi tóc.

Trang Thư Tình bản thân cảm thấy không sai,hỏi: “Bên ngoài nhìn như thế nào?”

Không có người trả lời.

Trang Thư Tình kỳ quái vén khăn voan lên, nhìn thấy vẻ mặt kinh diễm của biểu muội liền hiểu được, hé miệng nở nụ cười.

Xem ra bộ dáng không quá khó coi.

Đều nói trong lòng nam nhân luôn có một giấc mộng giang hồ, nàng không phải nam nhi, nhưng nàng cũng hâm mộ những nữ hiệp, giấc mộng này một ngày có thể trở thành hiện thực, nàng có thể tủy ý tiêu giao, phóng ngựa đi khắp giang hồ, khi thành thân, hồng y như máu, phía sau đuôi áo kéo thật dài, ngày cả giá y cũng mang theo hiệp khí.

Mà hiên tại, nàng mặc dù không có võ công cao cường như nữ hiệp, cũng chưa từng cảm thụ được khoái ý giang hồ, nhưng nàng có thẻ tùy ý như các nàng, hơn nữa có thể hoàn thành một chiếc giá y như trong mộng của mình.

Huống chi, lúc trước nàng nói cũng không sai, mũ phượng khăn quàng tổng cộng mười hai cân, mặc bộ hỷ phục dài như vậy đi lên thềm đá, đoạn đường dài như vậy, nàng không có khí lực.

https://thuviensach.vn

Nàng đã từng ảo tưởng ra vẻ mặt kinh diễm của Chỉ Cố, để hắn chặt chẽ nhớ kĩ bản thân ngày hôm nay, như vậy sau này nàng dần dần già đi, nhan sắc không còn, hắn vẫn có thể nhớ tới, bộ dáng khi mặc giá y của nàng.

“Biểu tỷ, muội cũng muốn một bộ giá y như vậy.”

Đổng lão phu nhân liền biết, sau khi nhìn thấy ngoại tôn nữ, nàng cũng sẽ nói như thế, nhưng chiếc giá y đẹp như vậy, chỉ có một mình Thư

Tình mới có thể mặc được, bởi vì không có bất kì ai có được khí chất như

nàng.

Mà Hiểu Linh, lại càng không được.

Lão nhân luôn đặt nặng quy củ, cho dù là nàng không muốn, nhưng thành thân không có mũ phượng khăn choàng còn ra thể thống gì! Huống chi nhà người khác, nếu vừa mới vào cửa đã làm cho trưởng bối không vui, gả qua sẽ chỉ có thể chịu khổ.

Lưu thị kéo nữ nhi một cái, Đổng Hiểu Linh bĩu bĩu môi, thành thật không dám lên tiếng.

Chu lão thái thái tán thưởng nói. “Quả thật rất đẹp, nhưng mà đại khái chỉ có một mình khí độ của Trang tiểu thư mới có thể khiến cho bộ giá y này phát huy hoàn toàn vẻ đẹp của nó.”

Chu phu nhân liên tục gật đầu phụ họa.

Mặc kệ là lời thiện thâm hay là khách khí, Trang Thư Tình đều vui vẻ

nhận lấy, cho dù người khác có nói là khó coi, nàng vẫn kiên trì bộ y phục này.

Nha hoàn bên ngoài hé đầu vào phòng trong, Lưu thị vội vàng đi tới, chỉ trong chốc lát liền thất thố tròn mắt, “Thư Tình, bên ngoài có rất nhiều https://thuviensach.vn

mãnh thú đến.”

Trang Thư Tình mừng rỡ, “Rốt cục đến? Còn tưởng rằng bọn chúng sẽ

bị cản lại.”

Đang nói chuyện, Niệm Niệm liền bước vào, bây giờ nó đã trưởng thành gần như là một con sói lớn trưởng thành nên không khỏi khiến mọi người trong phòng kinh hô, nó cũng biết hôm nay là ngày lành, không thể

khiến người khác sợ, tiếng kêu cũng rất nhỏ.

Trang Thư Tình vẫy tay ý bảo nó tiến lai, vẻ mặt rất là vui mừng,

“Đều thông tri đến?”

”Ngao ô.”

”Cám ơn Niệm Niệm.”

Niệm Niệm cọ cọ nàng, lại làm nũng gịi một tiếng.

“Hồng trù? Các ngươi cũng muốn đưa dâu?” Trang Thư Tình nghĩ đến trường hợp kia, thật sự là nhịn không được cười ra, nhưng mà nàng đương nhiên cũng không cự tuyệt, “Bảo Châu, ngươi đi tìm một tấm vải hồng? Xé ra thành từng khối, tìm một người gan lớn chút, phát cho đám gia hỏa này, ngân sói hay hổ thì chỉ cần đeo lên tai là được, rắn thì cuốn một vòng lên người, chút ý phải tránh tới gần vị trí bảy tấc, nó sẽ cắn người.”

”Vâng.”

Đổng lão phu nhân chần chờ hỏi, “Thư Tình, như vậy...”

”Không có việc gì, chúng nó sẽ không đả thương người, trải qua lần trước chuyện, dân chúng kinh đô cũng không còn sợ chúng nó như trước, thời điểm chúng nó rời đi cũng cho chúng nó ăn không ít thịt.”

”Khả rốt cuộc cũng sẽ không quá tốt.”

https://thuviensach.vn

”Chúng nó là người bạn mà con tín nhiệm, ngày vui của con, ta cũng hi vọng chúng nó có thể chứng kiến, đây cũng là muốn cho những người mang tâm tư muốn hại Đại Chu thấy thế mà kinh sợ, cho dù con và Chỉ Cố

về sau có ở lại kinh thành hay không, thì trận đánh này của Đại Chu nhất định phải thắng, những mãnh thú này giống như tòa núi lớn để Đại Chu có thể dựa vào, sau này cho dù con trăm tuổi, nhưng chỉ cần con còn sống, con vẫn hi vọng Đại Chu sẽ an ổn, như vậy con mới co thể an tâm nhắm mắt…”

”Thư Tình! Hôm nay là ngày đại hỷ, sao con lai có thể nói những lời này!” Lão phu nhân vừa nóng vừa giận, “Người ta còn phải liều mạng nói lời cát tường, con ngược, ngay cả vài câu dễ nghe cũng không nói.”

”Vâng vâng vâng, Thư Tình sai rồi, con không nói.”

Ngoài cửa, Đổng Minh Dương lặng lẽ ly khai, hắn vốn cũng là vì chuyện mãnh thú tụ tập bên ngoài mà đến, cảm thấy cũng không phải quá tán thành việc chúng nó đến đây ngày hôm nay, nhưng sau khi nghe xong lời của Thư Tình, hắn cảm thấy dù hắn có nói lời nào cũng đều sẽ dư thừa, Thư Tình làm việc, trước tới nay chưa từng qua loa bừa bãi.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 230: Đại Hôn (2)

Cửa thành phía đông đã sớm thu được mệnh lệnh ‘Nếu có chút mãnh thú đến, không cần lo lắng’

Vì vậy nhiều mãnh thú như vậy vào thành tuy có chút sợ hãi nhưng không có hoảng, cửa thành ngược lại được mở lớn hon, dân chúng cũng được sắp xếp ổn định, để mãnh thú có thể vào thành.

Tuy số lượng không đồ sộ như lần trước nhưng, lúc này khi một đàn mãnh thú vào thành chúng giống như đã đượcc tập luyện trước, đội ngũ

ngay ngắn trật tự, khiến người nhìn tấm tắc làm lạ, nhưng không có ai dám đi lên thử vuốt lông hổ một chút.

Không dưới tám trăm con mãnh thú xếp hàng trước cửa Đổng phủ, Bạch Chiêm đã thu được tin tức từ sớm, ánh mắt của hắn cũng không hề

thay đổi, tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ cần Hữu Phong chịu gả qua, quá trình như thế nào, hắn cũng không để ý.

“Đến đến, cách Đổng phủ chỉ còn một con phố.” Lưu thị nâng váy, người còn chưa tới tiếng đã tới trước.

Một con phố, cũng chỉ cách ba trăm bước.

Đổng lão phu nhân lúc này trong lòng đột nhiên sốt ruột vô cùng, nàng biết lúc này hẳn là nên dặn dò nhiều hơn vài câu nữa, chỉ là vạn ngư ngàn https://thuviensach.vn

ngôn, cuối cùng cũng chỉ có thể nắm chặt lấy tay của cháu gái, nói ra một câu, “Phải sống thật tốt, hạnh phúc cả phần của nương con nữa.”

“Con sẽ, ngoại tổ mẫu.” Trang Thư Tình quỳ xuống dập đầu ba cái, mặc dù cái cúi đầu không phải ly biệt, nhưng cũng nói ra rằng nàng phải rời nhà mẹ đẻ, chính thức nhập tên vào gia phả của phu gia.

“Đội ngũ đón dâu vào phủ.”

Trang Thư Tình lúc này mới cảm nhận được cảm xúc hồi hộp khi gả

ra ngoài, tim đập vô cùng nhanh.

“Nâng kiệu hoa vào phòng chính.”

Mỗi một tiếng thông truyền khiến cho ý mừng trong lòng nàng lại nhiều hơn một phần thương cảm.

Cho dù là Đổng gia hay Trang gia, tuy rằng khả năng đều có lợi ích bên trong, nhưng đối với Trang thư Tình mọi người đều có lòng thật tâm chúc phúc, không hề dối trá.

Trước kia các nàng cũng lo lắng, sợ rằng sau khi Trang Thư Tình gả

vào nhà chồng sẽ bị trói chặt, trở thành một vị phu nhân bình thường như

bao vị phu nhân khác.

Người khác tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết Trang Thư Tình là ưng trên trời, nàng hẳn nên giướng cánh bay cao, chứ không phải trở thành con người tục tằng như các nàng, như vậy thật sự quá đáng tiếc.

Nghiêm cẩn luyện võ mấy tháng, hiện nay thân thể Trang Thư Hàn đã rắn chắc hơn rất nhiều, vóc người cũng cao hơn, tóc buộc cao, trên mặt là vẻ chững chạc không hợp với tuổi của hắn. Gương mặt bớt đi tính trẻ con, thoạt nhìn cũng trưởng thành hơn trước.

https://thuviensach.vn

”Tỷ tỷ, đệ đến đưa tỷ.”

Điều này tuy rằng không hợp quy củ, nhưng Trang Thư Tình đã quyết định, không người nào có thể phản đối.

Nhấc lên khăn voan, nhìn về phía vị đệ đệ ngày càng trầm mặc của nàng, Trang Thư Tình sờ sờ đầu hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót, “Thư Hàn, đệ trưởng thành chậm lại một chút cũng không có sao,chỉ

cần tỷ tỷ còn sống một ngày nhất định tỷ tỷ vẫn có thể bảo hộ cho đệ. Tuy rằng tỷ tỷ lập gia đình, nhưng cũng không có nghĩ là đệ sẽ mất đi tỷ tỷ, Thư

Cố còn nhỏ, không biết được nhiều. Điều đệ ấy có thể nghĩ đến cũng là có hạn, đệ lại không giống, đệ sớm đã rất thông minh. Lại là độ tuổi có nhiều sự mẫn cảm riêng tư, hiện trong lòng sợ là đang nghĩ sau này sẽ chỉ còn một mình đệ. Thư Hàn, chuyện như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh, cho dù tỷ có lập gia đình hay là về sau đệ có thành thân, ta vẫn luôn là tỷ tỷ

của đệ, đệ làm sai chuyện tỷ tỷ vẫn sẽ phạt đệ, sẽ mắng đệ, nhưng tỷ tỷ vĩnh viễn luôn bao dung đệ, làm chỗ dựa cho đệ, cho dù về sau có bảy mươi hay tám mươi tuổi, những chuyện này cũng không thay đổi, trước khi đệ thanh thân, tỷ tỷ ở đâu, đệ liền ở đó, Bạch phủ kinh thành, Bạch phủ Hội nguyên phủ, vĩnh viễn đều có một chỗ cho đệ, cho dù tỷ có gả qua nhà chồng, thì nhà của đệ cũng chính là nơi có tỷ, nhớ kỹ chưa?”

Lưu thị suýt nữa khóc ra thành tiếng, vội quay đầu đi lấy tay che miệng lại.

Đổng lão phu nhân cũng lau nước mắt nói, “Hàn nhi, tính tình của tỷ

tỷ con như thế nào con còn không biết sao? Cho dù nàng mặc kệ cả thiên hạ

cũng sẽ không mặc kệ con, con ngàn vạn chớ đừng làm ra chuyện khiến cho tỷ tỷ con thương tâm.”

“Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc.” Trang thư Hàn có chút luống cuống, ngày như

vậy, tỷ tỷ không thể khóc, hơn nữa hắn vẫn luôn dặn bản thân rằng phải trở

https://thuviensach.vn

thành trụ cột cho tỷ tỷ, ở Hội Nguyên phủ cũng vậy mà ở kinh đô cũng vậy, hắn không muốn cùng tỷ tỷ tách ra.

Hắn chỉ là… Có chút buồn bực vì tỷ tỷ sắp thuộc về một người khác.

Trang Thư Tình vỗ đầu của hắn, “Ngốc, tỷ tỷ không khóc, nếu một ngày nào đó đệ thật sự muốn tách ra khỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ khóc cho đệ xem, sau đó sẽ để cho tỷ phu đệ đánh cho đệ một trận tơi bời.”

“Được.” Trang Thư Hàn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, “Nếu như

một ngày nào đó đệ khiến tỷ tỷ khóc, vậy cứ để tỷ phu đến đánh đệ.”

“Vậy mới ngoan.” Trang Thư Tình lúc này mới khen ngợi sờ sờ đầu hắn, căn bản đã quên mất đầu nam nhân là không thể sờ, tuy rằng bây giờ

vẫn là tiểu nam nhân.

Nước mắt lão phu nhân vẫn còn chưa lau sạch, nàng cười nói, “Được rồi, hai người các con, có chuyện gì thì về sau còn rất nhiều thời gian để

nói, đừng làm trễ giờ lành.”

“Tỷ tỷ, đệ cõng tỷ.” Trang Thư hàn vội ngồi xổm xuống trước mặt tỷ

tỷ, Trang Thư Tình vỗ vỗ lưng hắn, ừm, có chút cứng rắn, vì vậy nàng yên tâm nằm sấp lên.”

Nữ nhân toàn phòng nhìn Trang Thư Hàn vững vàng đi vài bước mới yên lòng, đi vững chắc như vậy, xem ra cõng một đoạn đường cũng không thành vấn đề.

Nam Châu đi theo phía sau người, ôm giá y thật dài vào trong ngực, đi ra khỏi khuê phòng, liền đặt xuống trước mặt hai nhà Đổng Trang,nhất thời cũng không có người phát hiện có gì không giống.

Nhanh chóng trở về phòng chính, tim Trang Thư Tình đập càng lúc càng nhanh.

https://thuviensach.vn

Từ lúc bắt đầu rời khỏi khuê phòng, nàng liền từ một cuộc sống này, chuyển tới một cuộc sống khác.

Mà trong cuộc sống mới này, nàng cũng một người nam nhân sẽ dắt tay nhau đi hết một đời, nàng hi vọng hai người bọn họ sẽ không bao giờ

buông tay đối phương.

Đến phòng chính, Hồng nương liền chuẩn bị tiến lên giúp đỡ, Bạch Chiêm đã đi trước một bước, ôm lấy người đang ở trên lưng Trang Thư

Hàn, Trang Thư Tình cảm giác được, Chỉ Cố ôm nàng rất chặt.

Khi ngồi ổn trên kiệu hoa, ôm ấp quen thuộc mới rời đi.

“Tỷ phu, phải đối tốt với tỷ tỷ, và vẫn luôn phải đối tốt với tỷ tỷ của ta, cho dù sau này tỷ tỷ có già đi, không còn xinh đẹp như những người khác, ngươi cũng phải đối tốt với nàng, về sau ta sẽ rất có tiền đồ, nếu như

tỷ phu ngươi dám không đối tốt với tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không bỏ qua.”

Đại khái bởi vì tâm tình của hắn vô cùng tốt, khóe miệng Bạch Chiêm cong lên, khó có khi lộ ra ý cười trước mặt người ngoài, “Nàng còn có ngươi, mà ta, chỉ có nàng, hiện tại như thế, về sau, cũng như thế.”

Lời nói tuy bình thường, nhưng lại vô cùng thâm tình.

Trang Thư Hàn lui về sau một bước, vô cùng cung kính khom lưng xuống.

“Trưởng tỷ như mẹ, về sau ta chắc chắn cũng coi tỷ phu như cha, nguyện tỷ tỷ và tỷ phu đầu bạc đến già, cảm tình vĩnh cố.”

Bạch Chiêm tiến lên đỡ hắn, vỗ bả vai hắn hai cái, lời này đã là biểu lộ

cực hạn hắn có thể nói với ngoại nhân, mà người có thể coi như thân cận, trước mắt cũng chỉ có được một Trang Thư hàn.

https://thuviensach.vn

Dù là thái tử, đến bây giờ vẫn chưa có được một câu tán thưởng của hắn, càng đừng nói là những người khác.

”Khởi kiệu!”

Kiệu hoa do mười sáu người nâng, chuẩn đãi ngộ của hoàng phi.

Nếu như ngày thường, mười sáu người nâng tất sẽ là đề tài để bát quái, nhưng hôm nay, bên ngoài thành từng đội ngũ mãnh thú treo hồng trù trên người tạo thành hàng dài mới là thứ hấp dẫn tầm mắt mọi người nhất.

Vừa ra khỏi kiệu hoa, cũng không biết là ngửi thấy người đến hay là thế nào, mãnh thú nhất tề ngửa mặt lên trời rống dài.

Không cần Trang Thư tình đi phân phó, chúng nó tự giác đi theo phía sau đội ngũ, bước chân vô cùng chỉnh tề, không nhìn thấy được một chút hung mãnh nào của mãnh thú.

Nhưng mỗi khi chúng nó lộ ra răng nanh, hoặc ngẫu nhiên lo đãng vuốt móng vuốt sáng loáng của chúng nó, thì không ai có thể quên chúng nó đến từ nơi nào.

Chúng nó ngẫu nhiên mới đổi tính, là vì Trang tiểu thư.

Lần trước như vậy, lúc này cũng như vậy.

Về sau, tất nhiên cũng chỉ có Trang tiểu thư có thể khiến cho bọn chúng trở nên như vậy. Tiểu Huân, 20/7/17 #393 LyLy Mai, Sô Cô la Đắng, cobevotam và 21 others thích bài này.

Tiểu Huân Well-Known Member Bài viết:400 Được thích:11,670

Chương 231: Đại hôn (3)

Hôn lễ tuy đều được tất cả mọi người quan tâm, nhưng người được chú ý nhiều nhất chính là tân lang, Trang Thư Tình vẫn luôn ngồi ở trong https://thuviensach.vn

kiệu hoa không lộ mặt.

Từ Đông cung đến nội thành, kiệu hoa rốt cuộc cũng ngừng lại, Trang Thư Tình được Bạch Chiêm cõng ra khỏi kiệu, lúc này một thân giá y mới hiện ra trước mắt mọi người.

Hiện tại tuy rằng không có nhiều người vây xem như trước, nhưng chúng đại thần đều ở đây, những vị phu nhân có cáo mệnh từ ngũ phẩm trở

lên cũng được tiến vào tham dự, cấm vệ quân trong cung chỉnh tề xếp thành hai hàng.

Xuyên qua khăn voan đỏ, nàng có thể nhìn thấy được Chỉ Cố đang vươn tay về phía nàng,Trang Thư Tình không chút do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, tay bị nắm rất chặt, lòng nàng lại cảm thấy ấm áp.

Đi lên trước vài bước, giá y càng lộ ra vẻ đặc biết của nó, phần đuôi phía sau rất dài được cung nhân kéo lên, nam nhân thì không cảm thấy có gì, nhưng những người theo quan niệm truyền thống thì lại thấy không ra thể thống gì, nhưng cũng không dám nói. Cho dù là bất cứ ai, ánh mắt của bọn họ cũng không thể dời đi bộ giá y kia.

Nữ tử nào chẳng từng ảo tưởng bản thân có được một hôn lễ thịnh thế

của bản thân, ai chẳng muốn có một vị phu quân đỉnh thiên lập địa, một chiếc giá y độc nhất vô nhị, có thể diễm lệ so với thái dương.

Nhưng các nàng có được, lai là một nam nhân tam thê tứ thiếp, cũng từng một lần được đội lên đầu khăn voan mũ phượng, nhưng mọi thứ nhìn thấy cũng chỉ có hồng và trắng.

Nguyên trưởng rằng là các nàng đã yêu cầu quá cao, nhưng lúc này các nàng mới phát hiện, thì ra là các nàng không có cái mệnh kia.

Thứ các nàng không thể có được, nhưng có người lại có được nó.

https://thuviensach.vn

Một nam nhân mà trong mắt hắn chỉ có mình nàng, nàng cũng có thể

biết được gương mặt của hắn như thế nào qua lớp trang dung kia, một thân giá y cũng tuyệt đối có thể xứng với bốn chữ độc nhất vô nhị.

Nhưng các nàng cũng chỉ có hâm mộ, chứ không hề ghen tị.

Các nàng không thể gánh nổi quốc gia đại sự, không dám cầm lấy dao phẫu thuật trị bệnh cứu người, các nàng cũng không có khí thể để ổn định được một quốc gia. Càng đừng nói có thể dứt khoát buông bỏ quyền hành tối cao trong tay, quyết đoán trao lại quyền lực cho hoàng tộc.

Chỉ vì chút quyền lực nơi hậu trạch các nàng đã có thể đấu đến ngươi chết ta sống, huống chi là quyền thế có thể mang đến phú quý ngập trời cho bản thân và cho gia tộc của mình.

Nhưng Trang Thư Tình có thể làm được, từ một vị giám quốc cao cao tại thượng, vô thanh vô thức trở lại thanh một vị đại phu, nàng chuyển hoán vô cùng thành thạo.

Nghe nói, nàng còn có thể dạy cho thái tử đạo trị quốc. Mà các nàng, ngay cả khiến con trai của mình ít đi gây chuyện thị phi cũng làm không được.

Cho nên, thứ Trang Thư Tình có được là do nàng có tư cách nhận lấy.

Các nàng có thể làm, chính là đưa ra lời chúc phúc chân thành nhất của bản thân, hy vọng nàng có thể hạnh phúc.

Hy vọng sự thâm tình đong đầy trong mắt người nam nhân kia sẽ vẫn mãi thâm tình như thế, để nàng có thể mãi mãi tươi cười thoải ái như vậy.

Thang trời có ba trăm chín mươi chín bậc. Sau ba trăm chín mươi chín bậc là một cái bình đài rất lớn hướng thẳng lên trời.

https://thuviensach.vn

Bước xong bước thứ chín mươi chín, Trang Thư Tình thở dài một ngụm khí, dùng thanh âm mà chỉ có người bên cạnh nghe thấy nói: “May mắn là ta thông minh, không mặc vào mũ phượng khăng choàng nặng nề, quả thật không biết sau này thái tử phi sẽ như thế nào sống sót qua.”

Bạch Chiêm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, phảng phất như

xuyên qua tấm khăn voan có thể nhìn thấy vẻ mặt giảo hoạt đắc ý của nàng.

Nàng mặc dù biết lễ tiết Đại Chu, nhưng quy củ của hoàng thất nàng lại không biết nhiều, hán cũng tận lực không để cho người khác nói với nàng những chuyện này, để nàng có thể tư do tự tại mà sống, không bị trói buộc quy củ.

Cho nên nàng cũng không biết, bước qua thang trời, hướng tới thiên thai là đặc ân chỉ có khi lập hậu mới có.

Mà hiện tai, vì Thư Tình, hắn mạnh mẽ đổi thành để trời cao làm chủ

hôn cho hai người bọn họ.

Đồ tốt nhất trên đời, đãi ngộ tốt nhất trên đời, hết thảy những thứ tốt nhất, hắn đều muốn cho Hữu Phong, chỉ có nàng, cho dù nàng cũng không quá coi trọng nó.

Hắn muốn cho người trong thiên hạ biết được, Hữu Phong là người trên đầu quả tim hắn, hắn nguyện ý cho Hữu Phong hến thảy, hắn cũng có năng lực để cho nàng hết thảy.

Đi qua bước thứ hai trăm chín mươi chín.

Bước chân hai người mới hoãn lại.

Một người là bị mỏi chân, còn một người biết nàng bị mỏi chân.

”Mệt mỏi sao?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình lắc đầu, “Vẫn tốt, khi biết phải đi chuyến này ta đã tập đi nhiều ở nhà, để bản thân có thêm khí lực, ngày quan trọng như vậy, ta không thể mất mặt.”

Trên thiên thai, bốn phía bố trí ánh sáng màu vàng, hoàng thượng một thân long bào, thái tử là chính trang trịnh trọng, có thể đồ án rồng phượng phức tạp, hai người đều cúi đầu nhìn về phía bọn họ chầm chậm bước đến.

Trong mắt Chu Tri Tiếu có kinh diễm, có ảm đạm, càng nhiều là, thoải mái, nữ tử như vậy, nếu đặt nàng vào chốn thâm cung, với nàng mà nói là một điều bất hạnh, so sánh như vậy, Bạch Chiêm mới là người thích hợp với nàng nhất.

Hắn có thể bảo vệ được nàng, có thể dung túng cho nàng giương cánh bay cao.

Thư Hàn tâm tâm niệm niệm luôn muốn có được tiền đồ tốt, muốn tỷ

tỷ có thể cậy vào, mà hắn, cũng muốn vậy.

Sau này Thư Hàn có thể đứng được rất cao, không cần chức quan lớn bao nhiêu, chỉ cần để Chu Quốc trở nên cường đại, hắn sẽ không bị chèn ép, không cần Trang tỷ tỷ lại tham dự vào những chuyện này, kỳ thực nàng vô cùng không thích tham dự vào.

Đúng, hắn cũng muốn để bản thân có thẻ trở nên cường đại, nếu một ngày kia Bạch Chiêm phụ Trang tỷ tỷ, hắn nhất định sẽ khiến Bạch Chiêm hối hận.

Hoàng thượng vẫn nhìn hai người tiến đến, đột nhiên nói: “Tiếu Nhi, khâm thiên giám đã tính được ngày lành,trừ hôm nay ra thì mười hai tháng mười một năm nay cũng là một ngày rất tốt.”

Chu Tri Tiếu hé miệng, tâm tư của hắn, sợ là phụ hoàng cũng đã nhìn ra.

https://thuviensach.vn

Cô nương Chúc gia hắn đã âm thầm gặp qua vài lần, quả thật xuất sắc như Trang tỷ tỷ nói, nếu như hắn đặt tâm tư lên người nàng, hẳn là… cũng sẽ nhận được tình cảm tương ứng, thậm chí là càng nhiều hồi báo.

Đây là người tốt nhất mà Trang tỷ tỷ đã lựa chọn cho hắn, nếu như

bọn họ có thể hòa thuận, Trang tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ cao hứng.

Nhưng vậy là đủ rồi.

“Đều do phụ hoàng làm chủ.”

Hoàng đế nghe xong lời này, tầm mắt liền rơi lên người hắn, ngữ khí vốn ấm áp càng trở nên ôn hòa.

“Trong nhiều người như vậy Trang Thư Tình chỉ lựa ra được một người tốt nhất, chắc chắn nàng là một người rất tốt, Thư Tình đã hao hết tâm tư cho con, ngày như vậy, con cũng nên chúc phúc cho nàng càng thêm chân thành hơn tất thảy những người khác mới đúng.”

“Vâng, phụ hoàng.” Nhìn người cách thiên thai chỉ còn mấy bước chân, thanh âm Chu Tri Tiếu phóng rất thấp, đủ để mình hắn mới có thể

nghe, “Con còn muốn nàng có thể hạnh phúc hơn bất kì ai, nếu chúc phúc có thể mang lại hạnh phúc cho Trang tỷ tỷ, con nguyện ý toàn tâm chúc phúc nàng.”

Hoàng thượng rời tầm mắt khỏi hắn, cũng không nhiều lời nữa.

Chuyện cảm tình, nhiều hơn hay ít hơn cũng sẽ xuất hiện vấn đề, Thư

Tình và Chiêm Nhi như vậy là vừa vặn tốt, bọn họ không dung được bất kỳ

người nào nữa.

Ngày tháng ba, thường có gió lạnh.

https://thuviensach.vn

Nhưng ngày hôm nay không chỉ mặt trời tốt, ngay cả gió cũng không có một ngọn, ở trên thiên thai, mặc một kiện áo choàng cũng không cảm thấy lạnh.

Hoàng đế nhịn không được nghĩ, mấy ngày nay đều chuẩn bị thành công như vậy, nếu như một đôi này về sau lại gặp phải bất hạnh thì quả

không có thiên lý.

Rốt cuộc cũng bước đến bước cuối cũng, hơi thở Trang Thư Tình đã có chút hổn hển.

Bạch Chiêm vẫn một mực nắm tay nàng không chịu nới ra, đợi khi nàng trở lại bình thường hắn mới nắm nàng tiến lên, hai người cùng quỳ

xuống trước mặt hoàng thượng, không chút do dự.

Một người cho dù trời đất cũng không quỳ, lại càng chưa từng quỳ

xuống trước mặt phụ thân, nhưng cái quỳ này, hắn lại vô cùng cam tâm tình nguyện.

Ôn đức hiểu ý. Lập tức châm sáu nén hương cho Bạch công tử.

Bạch Chiêm chia ra ba nén đưa vào tay Trang Thư Tình.

Lễ bộ Thượng thư kém chút nữa cắn phải đầu lưỡi của hắn.

Lễ bộ đã tốn công chuẩn bị rất nhiều thứ, nhiều người như thể này cùng đọc một đoạn tế văn ngắn gọn để tạ ơn thiên địa cũng không dùng được!

Người đều đã quỳ xuống rồi, không phải là để bái thiên địa sao?

Tâm tình hoàng đế lại rất tốt, cao giọng cười nói: “Trực tiếp hành lễ

đi.”

https://thuviensach.vn

”Vâng.” Bành Thư Ngôn hắng giọng một cái, dùng một giọng hùng hậu đọc lên, người dưới thiên thai đều có thể nghe được thanh âm bắt đầu làm lễ. “Một lạy, hai lạy, ba lạy.”

Ôn đức đem sáu nén hương cắm vào lư hương.

”Đứng..”

Bạch Chiêm không giao nàng cho người khác, bản thân đứng dậy sau đó cũng vịn nàng đứng dậy.

Bành Thư Ngôn nhìn hoàng thượng, hoàng thượng khẽ gật đầu, hắn đành hắng giọng tiếp tục nói: “Đến giờ hành lễ, nhất bái thiên địa.”

Hai người vừa đứng vững lại quỳ xuống.

“Đứng... nhị bái cao đường.”

Hoàng đế cảm thấy mỹ mãn khi được nhi tử dập đầu, càng đới với con dâu này không thể vừa lòng hơn nữa.

“Đứng... phu thê giao bái.”

Trong ba lần bái lạy, chỉ có lần này Bạch Chiêm giao bái chân thành nhất

”Kết thúc buổi lễ!”

Lúc này, sắc trời đã nhem tối.

Chân trời có pháo hoa được phóng lên, pháo hoa của niên đại này rất thô sơ, không ra hình dạng gì, chỉ là phóng lên giữa trời, sau đó nở rộ.

Hôm nay, Trang Thư Tình nhìn không thấy, chỏ có thể nghe được tiếng vang, nhưng rất nhanh, hơn tám trăm mãnh thứ rống lên một tiếng, https://thuviensach.vn

triệt để đè ép lại ấm thanh của pháo hoa.

Hổ gầm, sói tru, sư tử rống... Giao thoa xen lẫn, nối thành một mảnh, khí thế thiên thành.

“Chúng đúng thật là, không sợ hài tử bị kinh hách hay sao.”

Hoàng đế đứng dậy, độ cao này muốn nhìn xuống phía dưới sợ là nhãn lực của hắn không thể, nhưng ánh mắt bọn chúng có quang mang, hắn có thể dể dàng tìm được mục tiêu.

”Thư Tình, con có tâm.”

“Không biết hoàng thượng là đang khen con chuyện gì, nhưng ngày đó thật sự con không làm gì cả.”

Thấy nàng giả bộ hồ đồ, hoàng đế cũng không nói ra, quay đầu lại nhìn người đang che khăn voan đỏ, “Thiên địa cũng đã bái, có phải nên sửa miệng hay không?”

“... Phụ thân.”

“Tốt.” Một tiếng vang dội vô cùng, thật giống như hắn vẫn một mực chờ đợi một tiếng này vậy, bên kia vừa nói xong, bên này đã tiếp lấy lời.

Thái tử vừa cười vừa nói, “Phụ hoàng, Trang tỷ tỷ đều đã sửa miệng rồi, hồng bao của ngài đâu?”

“Cái này đương nhiên không thể thiếu.” Hoàng đế từ bên hông lấy ra một tấm hồng bao, rất mỏng, không biết bên trong là cái gì.

“Không cần nghĩ nhiều, chỉ là một tâm ngân phiếu thôi, hiện tại ngay cả quốc khố cũng không giàu có bằng con đâu, ta cũng phải lưu một phần tài sản cho Tiếu Nhi nữa, tiền tuyến còn đang đánh giặc…”

https://thuviensach.vn

“Báo! Tiền tuyến đang cho người tới đây!”

Sao lại báo đến nơi này? Mấy người nhìn nhau, trong lòng đều có chút không hiểu.

Nếu là tin tức tốt cũng thôi, ngày vui sẽ càng thêm vui, nếu là tin tức xấu, vậy không phải là rủi ro sao?”

Hoàng thượng vẫn ngồi yên trên ghế nó: “Người ở nơi nào?”

“Người truyền tin đã hôn mê rồi, tin tức là do vi thần lấy được trên người hắn.” Thống lĩnh cám vệ quân Kim Qúy liếc mắt nhìn Trang tiểu thư,

“Vi thần thấy là tin mừng, nên liền chủ trương đưa lên đây, thỉnh hoàng thượng xem qua.”

Tin mừng? Ôn Đức tiến lên tiếp nhận, cho dù chưa mở, trên phong thư

quả thật có vẽ một đóa hồng mai.

Hoa mai có nghĩa là mở ra tin vui, cho nên trên từng bức tin mừng, đều sẽ vẽ một đóa hồng mai.

Hoàng đế nhìn quanh lá thư, nhanh chóng mở ra xem, ý cười trong mắt hắn lại càng nhiều, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to, “ Thư Tình, con quả nhiên là phúc tinh của Đại Chu chúng ta, quân ta đại thắng, đã đoạt được lại phần đất bị chiếm đóng, khí thế rất mạnh, thừa thắng xông lên, ha ha ha, Từ tướng quân quả nhiên là gừng càng già càng cau, Tam Nhi cũng vô cùng anh dũng, lão thiên đối đãi không tệ với trẫm, cho trẫm một nhi tử

tài năng ngập trời, lại có một con dâu tài giỏi. Về sau có các con làm hậu phương, Tiếu Nhi thủ ở triều đình, lão tam xung phong ngoài biên cương, Đại Chu lo gì không thịnh! Thiện, đại thiện! Dù cho hiện tại có chết, trẫm cũng sáng mắt!”

Chiến tranh kéo dài suốt mấy năm rốt cục cũng thắng trận, ai lại không hưng phấn.

https://thuviensach.vn

Nhưng bởi vì chuyện này do có Trang Thư Tình sắp xếp, nàng lại càng chú ý. Cũng đã quên mất hiện tại trên đầu đang có khăn voan đỏ, nên do phu quân vén lên, nàng chỉ cảm thấy vướng bận, liền xốc lên hỏi, “Đoàn đội được cử thi quan sát chiến trận như thế nào? Có người tham chiến không? Trạng thái bọn họ như thế nào? Có bao nhiêu người lui bước? Có mấy người được khơi mào chiến ý? Có bao nhiêu người muốn trở về?”

Trên thiên thai yên tĩnh không một tiếng động, cả đám người nhìn về

phía tân nương hồng y như lửa, trên mặt đỏ ửng kinh diễm.

Trang Thư Tình còn chưa ý thức được có cái gì không đúng, thấy bọn họ đều không nói chuyện nàng lại tiếp tục truy vấn, “Việc này là chủ ý của ta, một tay ta thức đẩy, tốt hay xấu cũng phải để ta biết.”

Hoàng đế nhìn về phía nhi tử, trên mặt hắn là cười rõ ràng, “Chiêm Nhi, hiện tại từ hôn có phải đã muộn rồi hay không?”

Bạch Chiêm nhẹ bẫng liếc mắt nhìn hắn, tiến lên đảo qua tin tức, trả

lời vấn đề của Hữu Phong, “Người được cử đến xem có ba người tham chiến, không người nào lùi bước ngược lại còn bị khơi mào chiến ý, mong muốn được tham chiến, nhưng bị Từ Công Mậu áp chế lại.”

Nói xong liền đưa tin cho nàng.

Trang Thư Tình nhìn tin tức, cho dù là thư cung viết không thể rõ ràng như Chỉ Cố nói, nhất thời cao hứng vô cùng, “Xem đi, cho người đi xem chiến đoàn là một chủ ý không sai có phải không? Người muốn làm chủ

chiến trường phải là người có tâm huyết, nổi lên chiến ý là chuyện tốt, hồi âm lại cho Từ tướng quân, nói hắn tiếp tục ổn định, vẫn chỉ để cho bọn họ

ngồi xem, tiếp tục kích thích tâm huyết của bọn họ.”

“...” Ngày như vậy, nói những lời này thích hợp sao?

https://thuviensach.vn

Không nhận được đáp lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn Chỉ Cố, lại chỉ có thể nhìn ra ý cười trong mắt hắn, Trang Thư Tình mạc danh kỳ diệu lại tiếp tục cúi đầu coi tin nhắn một lần, nhưng đập vào mắt lại là mộtt màu hồng sắc, lúc này nàng mới nhớ ra, bây giờ nàng đang thanh thân!

Nàng là tân nương tử! Mới vừa rồi nàng còn đang hành lễ! Nàng hẳn là phải chờ đến lúc Chỉ Cố nhấc khăn voan lên mới đúng! Chứ không phải nàng tự ý kéo lên!

Trên đầu truyền đến động tĩnh, ngay sau đó, khăn voan đỏ lại được che tốt.

Bạch Chiêm ôm lấy nàng rời khỏi thiên thai, một phu một thê đi xuống dưới, gió nhẹ phả lên mặt, hồng y thật dài phiêu dật trong không trung.

“Chuyện này ngày mai nói tiếp cũng không gấp, hôm nay, trong mắt của nàng chỉ nhìn ta, trong lòng chỉ có ta là đủ.”

Trang Thư Tình vùi mặt vào vai nam nhân, chỉ có thể tự an ủi trong lòng mình rằng, hôm nay người ở trên thiên thai không nhiều lắm, mất mặt cũng… không tính lớn.

Xuống khỏi thiên thai, Bạch Chiêm cũng không đưa người và lại kiệu hoa, mà ôm nàng phi thân lên ngựa, hai người cùng cưỡi.

Kéo dây cương dục ngựa đi về phía trước.

Trần Nguyên vội vàng trấn an đám đông, hắng giọng cất cao nói:

“Bạch phủ có chuẩn bị rượu, thỉnh chư vi đại nhân di giá.”

Ai dám không đi? Trần Nguyên tuyệt không lo lắng, hai năm trước Bạch phủ đã không cần phải nhìn sắc mặt người khác, Bạch phủ hiện tại càng mạnh hơn hai năm trước gấp mấy lần, có gì phải e ngại?

https://thuviensach.vn

Tối nay bỏ lệnh cấm.

Bởi vì hôn sự này vô cùng được mọi người chú ý, toàn thành thắp đầy đuốc, chiếu cho kinh đô sáng như ban ngày.

Biết đôi tân nhân đã rời đi hoàng cung, đám người lại không tan ra, ngày hỉ của Bạch công tử, nếu không hồi Bạch phủ thì đúng là không nên.

Nghe thấy tiếng vó ngựa, lập tức liền nhìn thấy đôi nhân kia, bọn họ

bây giờ vô cùng hấp dẫn tầm mắt mọi người.

“Chúc Bạch công tử, Trang tiểu thư tình cảm vĩnh cố, bạch đầu giai lão.”

Không biết là ai hô lên trước, một tiếng lại tiếp một tiếng, cuối cùng càng lúc càng lớn, tạo thành một thanh âm chỉnh tề hùng hậu, “Chúc Bạch công tử, Trang tiểu thư tình cảm vĩnh cố, bạch đầu giai lão.”

Mãnh thú bị kích thích, lại một lần nữa rống lên, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành náo nhiệt vô cùng.

Nếu không phải tuấn mã hai người đang cưỡi là mã vương Bạch Chiêm tự mình thu phục nhiều năm trước, hơn nữa Trang Thư Tình cũng rất trấn định, sợ là đã sớm thoát ly khỏi khống chế.

Hướng tả quay đầu nhìn công tử,thả chậm bước chân.

Bạch Chiêm cho dù lãnh tâm lãnh tình, nhưng khi thấy hôn sự của hắn và Hữu Phong được nhiều người chúc phúc như vậy vẻ mặt hắn cũng không khỏi nhu lại mấy phần, nhìn khắp nơi nói lời cảm tạ.

Như vậy càng khiến cho mọi người thêm hăng hái, tiếng la càng thêm vang dội.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình chôn bả đầu vào trong lòng Chỉ Cố, cảm động và cao hứng vô cùng.

Thời khắc này đủ để khiến lòng người khắc sâu nhiều năm.

Có lẽ về sau càng sẽ có trường hợp náo nhiệt hơn xảy ta, nhưng tất cả

mọi người đều tin tưởng rằng, không ai có thể nhận được nhiều thật tâm chúc phúc của bọn họ như vậy, đồng tâm được như vậy.

Đội ngũ mang theo tràn ngập chúc phúc tiến vào Bạch phủ.

Bạch Chiêm ôm người bước qua chậu than, trực tiếp tiến nhập tân phòng, cất bước tới chiếc giường được phủ đầy long nhãn hoa sinh.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, như là chỉ có hai người tồn tại, Trang Thư Tình vẫn luôn che khăn voan đỏ, tầm mắt bịn cản trở rất không thoải mái.

Chưa đợi nàng oán giận, trước mắt liền rực sáng.

Trang Thư Tình ngẩng đầu, chống lại tầm mắt ôn nhu của nam nhân, không hề bủn xỉn cho hắn một nụ cười đẹp nhất.

“Ta có xinh đẹp không?”

Bạch Chiêm cúi đầu hôn lên mắt nàng, “Rất đẹp.”

Trang Thư Tình ngượng ngùng nắm lấy giá y, “Ta chỉ vẽ giá y, là do tú nương trong cung làm ra, ta có thể cầm dao phẫu thuật, nhưng thêu thùa lại rất kém, chàng không thể ghét bỏ ta.”

“Không chê, nàng có làm không được cũng không sao.” Nhìn ra bên ngoài, Bạch Chiêm cọ cọ cái trán của nàng, thấp giọng nói: “Ta đi ra ngoài trước, một lát nữa sẽ có tôn thất phu nhân đến đây nói chuyện với nàng, còn có vị cô nương Chúc gia kia nữa, không cần khách khí với các nàng, https://thuviensach.vn

muốn nói thế nào thì nói như vậy, không cần ủy khuất bản thân, có được không?”

“Có khi nào ta để bản thân chịu thiệt chưa?” Trang Thư Tình đẩy đẩy hắn, “Chàng đi đi.”

Bạch Chiêm vừa mới đi, Thanh Phong liền bưng một chén rượu ngọt tiến đến, Nam Châu cầm lấy điểm tâm trong tay nàng, “Tiểu thư, ngài uống chút nước cho ấm áp.”

Trang Thư Tình đã sớm đói bụng, nhân dịp người còn chưa đến, liền ăn sạch những thứ này.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nha hoàn nhanh chóng thu thập sạch sẽ, Trang Thư Tình lau khóe miệng một chút, tư thái đã chuẩn bị xong, vô cùng đoan trang.

Trong các vị tôn thất phu nhân, người có thân phận cao nhất là Nhạc vương phi, tất nhiên là người đi phía trước.

Trang Thư Tình rất rõ ràng, người nàng cần coi trọng, cũng chỉ có một vị này, những người khác, nàng thật không để vào mắt.

Nhạc vương phi đúng là một người trí tuệ, nói chuyện cũng rất ôn nhu, những người khác lại càng không dám làm khó dễ, chỉ biết nói lời dễ nghe.

Trang Thư Tinh cũng trả lời hai câu, sau đó ngừng một lát, tuy rằng không rõ thân phận nhưng cũng ngầm để Chu Mạn Dao tiến lại gần nàng một chút.

Ánh mắt Nhạc vương phi lóe lên, không nói chuyện nữa.

Bên trong tất cả nữ quyến của hoàng thất, người có phân lượng nhất là Trang Thư Tình.

https://thuviensach.vn

Vào trường hợp này nàng lại gọi Chúc Mạn Dao tiến đến, rõ ràng là có ý muốn cho nàng làm chỗ dựa, kết hợp với tin tức gần đây nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, Chúc Mạn Dao này sẽ là thái tử phi.

Chúc Mạn Dao cũng không có cảm thấy an tâm như trên mặt nàng thể

hiện, nàng chỉ đang cố gắng khiến bản thân tỏ ra thản nhiên.

Trang tiểu thư là người mà nàng kính nể nhất ngoại trừ cha mẹ ra, đừng nói đến việc cùng trò chuyện với Trang tiểu thư trong lúc này, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa nàng sẽ không chối từ.

“Nghe nói muội có học chút công phu, ngay cả học thức cũng không kém, về sau nếu không ngại thì học thêm cả quy củ đi, nói không chừng sau này sẽ cần.”

Chu Mạn Dao không ngốc, bằng không sẽ không phải là người được Trang Thư Tình lực chọn, ý tứ trong lời nói có nghĩa là…

Trang Thư Tình vỗ vỗ tay này, “Ta rất thích tính cách của muội, hi vọng sau này muội vẫn có thể bảo trì được tâm tính như cũ.”

Nến đỏ mới cháy được một nửa, làm nổi bật một mảng mông lung trong phòng, ngay cả vẻ mặt hắn cũng càng có vẻ nhu hòa.

Trên đời này, đại khái không người nào so với nàng càng có thế biết được trái tim bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy có bao nhiêu mềm mại, những việc hắn làm có thể khiến lòng người có bao nhiêu ấm áp, đương nhiên, cũng không có người nào càng yêu nàng nhiều hơn hắn.

Bạch Chiêm đang suy nghĩ gì đó, chậm rãi đi về phía nàng.

Hắn biết không thể gạt được Thư Tình, cho dù hắn có thả nhẹ bước chân như thế nào cũng không thể gạt được, hắn từng hỏi nàng vì sao lại có https://thuviensach.vn

thể phát hiện được hắn nhanh như vậy, nàng nói, nàng nhận thấy hơi thở

của hắn.

Đáp án này, khiến chó hắn vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào.

“Toàn thân đầy mùi rượu, nước đã chuẩn bị tốt, nhanh đi tắm đi.”

Trang Thư Tình đứng dậy, đi đến trước tử quần áo lấy trung y ra cho hắn, “Nhanh đi, không có nha hoàn hầu hạ chàng đâu, về sau cũng không có, tự mình làm đi.”

Bạch Chiêm hôn hôn nàng, nghe lời đi tắm rửa.

Trang Thư Tình nhìn vè phía giường, trong lòng cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của nàng.

Đi đến bên giường ngồi xuống, đầu giường đặt một cái hộp, không cần mở ra nàng cũng biết bên trong là cái gì.

Là thứ đại biểu cho trinh tiết, không biết sẽ thu đến chỗ nào, cũng không thể mang vào trong cung đi? Hay là tự mình thu hồi? Nghĩ ngợi lung tung một lát, cũng không có đáp án nào có thể khiến nàng an tâm.

Một bàn tay cầm lấy chiếc hộp ném đi thật xa, “Chúng ta không cần cái này.”

Tắm nhanh như vậy? Trang Thư Tình trừng mắt nhìn hắn, trong lòng nàng âm thầm dùng sức vỗ tay, nhưng mà, “Sáng mai ma ma trong cung sẽ

đến thu, làm sao bây giờ?”

“Hết thảy của nàng đều là của ta, ai dám có tư cách thu?

Khí phách! Nàng thích! Trang Thư Tình dùng sức gật đầu, “Là của chàng, thứ này đưa cho người khác ta cũng cảm thấy kỳ quái.”

https://thuviensach.vn

Bạch Chiêm ngồi xuống bên người nàng, ôm người vào trong lòng,

“Hữu Phong, Hữu Phong, có thể lấy nàng làm vợ, cuộc đời này Bạch Chiêm ta sống không uổng.”

“Có thể gặp được chàng, có thể gả cho chàng làm vợ, là phúc phận của Trang Thư Tình ta.” Trang Thư Tình cọ cọ lồng ngực của hắn, “Chỉ Cố, ta thật may mắn khi có cơ duyên đi đến thế giới này, thế giới mà ta sinh ra kia, nguồn gốc của ta rõ ràng là ở nơi đó, nhưng ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng, nghĩ muốn điên rồi vậy, sau khi an bày xong tất cả, ta thậm chí nghĩ, có phải hay không nếu như ta chết đi, nói không chừng hồn phách của ta sẽ

trở về nơi này, nói không chừng sẽ còn một chút khả năng…”

Bạch Chiêm cũng nghĩ tới hơn mười ngày mà Hữu Phong nằm mơ, đó là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, hắn nếm trải được tư vị của sự sợ hãi tột độ.”

Không dám ngủ, không dám suy nghĩ, không dám rời đi nửa bước, ngay cả nháy mắt cũng không muốn, chỉ sợ bản thân sơ xảy sẽ bỏ qua một chút động tĩnh của nàng.

Chỉ cần nghĩ đến những ngày này, tim của hắn liền đập gia tốc, phải tận mắt nhìn thấy người mới có thể an tâm.

Hắn sợ hãi mất đi một người đến như vậy.

Bạch Chiêm hôn hôn vầng trán của nàng, mi tâm, khóe mắt, chóp mũi.

Cuối cùng là miệng.

Tiếng nước giao hòa khiến cho không khí trở nên gợn sóng.

“Hữu Phong, Hữu Phong,...”

Trang Thư Tình ôm lấy cổ hắn, triển khai thân thể của mình, hoàn toàn mở rộng thể xác và tinh thần của nàng đối với nam nhân này.

https://thuviensach.vn

Màn nhẹ buông, không khí càng thêm nóng rực.

Ánh nến lay động, cảnh xuân mở ra.

Sau khi cảm nhận được khoái nhạc cực hạn, Trang Thư Tình nghĩ, tám thế trước nàng khẳng định đã đầu thai làm người lương thiện, cho nên mới có thể sống nhiều thêm một thế, mới có thể nhận được toàn bộ cảm tình của nam nhân này, có được giấc mộng của hầu hết mọi nữ nhân, làm những chuyện ngay cả nghĩ các nàng cũng không dám nghĩ.

Cỡ nào may mắn.

Cả đời của nàng vẫn còn rất rất dài, cho dù là gặp phải biến cố nào, nàng nghĩ là nàng đều có đủ dũng khí để đối mặt

“Chỉ Cố, chàng có muốn mãi mãi ở cùng với ta hay không? Không thể

đi trước ta, không thể coi trọng người khác, nhất định không thể, có biết không, ta sẽ thương tâm mà chết.”

Bạch Chiêm nhìn về phía Hữu Phong, trên mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt nàng lại rất sáng, “Hữu Phong, chúng ta dắt tay đến già, sinh cùng sinh, chết cùng huyệt.”

Trang Thư Tình cười đến chân mày cong cong, nam nhân này, tuy rằng hắn không biết lãng mạn là gì, nhưng lời nói ra lại là lời động lòng người nhất, “Ừm, chúng ta sinh cùng sinh, chết cùng huyệt.”

Chính văn xong.

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 231: Phiên Ngoại 1: Trở Về

Đầu tháng năm, mùa mưa vừa mới đi qua, mặt trời đã có chút nhiệt độ

nhưng cũng không khiến mọi người cảm thấy khô nóng, đúng là thời điểm thoải mái nhất năm.

Vì vậy gần đây luôn có rất nhiều người mặc y phục xinh đẹp cùng bạn đi du ngoạn, xe ngựa xếp hàng dài ra khỏi thành cũng không hiếm thấy.

Nhìn từ xa, một hàng đội ngũ từ xa tiến đến, thủ vệ hai mặt nhìn nhau, bây giờ không phải thời gian công tử và tiểu thư trở về, cũng không có nghe nói gần đây Hội Nguyên Phủ có vị đại nhân nào muốn đến...

“Là Trần quản gia của Bạch phủ!” Đội trưởng nhận được tin tức, liếc mắt liền nhìn thấy người đang giục ngựa tiến đến, cũng bất chấp những người khác nói cái gì, vội vàng tiến lên nghênh đón, “Hạ quan kính chào Trần quản gia.”

Trần Nguyên cũng không thoái thác, xoay người xuống ngựa chắp tay đáp lễ, “Xe ngựa của công tử và phu nhân đã qua đặc chế, phải mở lớn cổng thành thì mới có thể vào được.”

Công tử và phu nhân!

Là Bạch công tử và Trang đại phu, kiêu ngạo của Hội Nguyên Phủ!

Trong mắt tiểu đội trưởng đột nhiên vụt sáng, nhịn không được hỏi nhiều hơn một câu: “Bạch công tử và Trang đại phu đã trở lại sao? Còn đi nữa không?”

https://thuviensach.vn

Trần Nguyên cười, hắn thật có thể hiểu được vì sao phu nhân nhất định phải trở về Hội Nguyên Phủ, người ở nơi này, tuy rằng cũng có chút thói hư tật xấu nhưng cũng là nơi hắn cảm thấy có tình người nhất, bọn họ

tốt với một người, thì ngay cả một lời khó nghe cũng không nghe thấy được.

“Không đi, phu nhân đã mang thai năm tháng, nàng muốn trở về nơi này, mọi chuyện công tử đều theo nàng.”

“Hội Nguyên Phủ tốt, Hội Nguyên Phủ so với kinh đô tốt hơn nhiều.”

Tiểu đội trưởng cũng không dám tiếp tục lôi kéo người nói chuyện, sau khi thi lễ liền dẫn người đi mở cửa thành, nhìn hơn mười chiếc xe ngựa lần lượt đi vào thành, không chút nghi ngờ, Bạch công tử và Trang tiểu thư khẳng định là đang ở chiếc xe thứ tư.

Bởi vì chiếc xe này nhìn qua cũng biết được những chiếc xe khác hoàn toàn không thể so sánh.

Chờ khi cửa thành lần nữa được đóng lại, binh lính thủ thành mới vây lại truy vấn, “Thật sự là Bạch công tử đã trở lại sao? Trang tiểu thư có trở

về không?”

“Ngốc, Bạch công tử và Trang tiểu thư đã thành thân, Trang tiểu thư

có thể không cùng Bạch công tử trở về sao?”Tiểu đội trưởng liếc mắt nhìn hắn, “Trần quản gia nói, Trang tiểu thư đã có thai năm tháng, về sau cũng sẽ không rời đi nữa.”

“Có thai? Sao ngay cả một chút tin tức cũng không truyền ra?”

Hội Nguyên Phủ gần với kinh đô, đối với những chuyện của Trang tiểu thư lại càng cùng chú ý. Có chút động tĩnh gì sẽ lập tức truyền ngay đến. Nhưng chuyện Trang tiểu thư có thai quả thật là ngay cả một chút tin tức cũng không thấy, thành thân hơn một năm nhưng chưa thấy có đứa nhỏ, không biết có bao nhiêu người đang thầm thay nàng lo lắng.

https://thuviensach.vn

Tiểu đội trưởng vỗ vỗ tay áo. “Đây là việc vui, nhưng Trang tiểu thư

không phải chuyện gì cũng muốn để cho thiên hạ biết, ngươi cũng không nghĩ lại coi, từ khi Trang tiểu thư mặc kệ thế sự chuyên tâm làm đại phu cũng không có chuyện gì mới truyền đến.”

“Vậy cũng không phải, trước đó không lâu còn có tin nói Trang tiểu thư cứu được một đứa nhỏ tim đã ngừng dập hai ngày rồi đó sao? Tình thời gian, lúc đó Trang tiểu thư cũng chỉ mới mang thai ba tháng thôi.”

Tiểu đội trưởng tính toàn trong lòng. Thật đúng là như vậy, lấy thân phận của Trang tiểu thư, đứa nhỏ trong bụng kia nhất định là hoàng tử, cũng không thấy nàng tĩnh dưỡng ở nhà, mà vẫn làm đại phu trị bệnh cứu người, chậc, những người đang ngầm ghen ghét Trang tiểu thư họ sẽ không bao giờ hiểu được tại sao Trang tiểu thư lại người ủng hộ đến như vậy.

Trang Thư Tình tất nhiên là không biết tin tức nàng trở về đang được truyền đi với tốc độ rất mau, vừa tiến vào Hội Nguyên Phủ, nàng liền vén mành lên nhìn ra phía ngoài, rõ ràng nàng ở nơi nàng cũng không lâu nhưng chỉ nơi nàng mới cho nàng cảm giác như trở về nhà, hít thở cũng khiến cho tâm tình thoải mái.

Bạch Chiêm cẩn thận vòng qua thắt lưng nàng, thấy ý cười trên mắt Trang Thư Tình, thanh âm hắn mềm đi rất nhiều,”Vui vẻ không?”

“Ừm, rất vui vẻ.” Trang Thư Tình cầm tay hắn để lên bụng, “Vừa vào thành liền đá thật nhiều, đứa nhỏ khẳng định cũng thích nơi này.”

Chỉ cần có Thư Tình, những thứ khác hắn cũng không quá để ý như

vậy.

Trang Thư Tình nào biết suy nghĩ trong lòng hắn, đối với nàng mà nói, đứa nhỏ không chỉ có huyết mạch tương liên mà còn khiến cho gia đỉnh trở

nên hoàn hảo.

https://thuviensach.vn

Nàng lớn lên ở cô nhi viện, từ khi đến nơi này nàng chưa được hưởng thụ dù chỉ là một chút thân tình, chấp niệm của nàng so với bất cứ ai đều mãnh liệt hơn rất nhiều, mà đứa nhỏ, là một thành viên không thể thiếu trong gia đình.

Vì vậy khi đó thành thân đã hơn nửa năm những không thấy động tĩnh gì nàng đã thất vọng rất nhiều, rõ ràng hai người vô cùng ân ái, nhưng đứa nhỏ lại chậm chạp không đến.

Cũng may lão thiên gia đối với nàng không tệ.

Xe ngựa dừng lại trước Bạch phủ.

Trước khi trở về một này Hướng Tả đã dọn dẹp thỏa đáng mọi thứ

trong Bạch phủ, nhưng mà người trong Bạch phủ vẫn còn rất nhiều, sau chuyện ở kinh đô, phần lớn mọi người đều trở về nơi này, hiện đã vây quanh cửa phủ, thực không có quy củ gì cả.

Bạch Chiêm ôm người xuống dưới, lướt mắt đảo qua mọi người những cũng không thể ngăn trở ánh mắt chằm chằm của bọn họ nhìn về

phía bụng của Thư Tình.

Bọn họ kính sợ công tử không sai, nhưng hài tử trong bụng phu nhân là tiểu chủ tử của bọn hắn, sao có thể không nhìn nhiều vài lần a!

Bạch Chiêm nhíu chặt mi tâm, có xúc động muốn đánh người.

Trang Thư Tình kéo kéo vạt áo trước ngực hắn, nhịn cười nói: “Thả ta xuống dưới đi, ta không thoải mái.”

Bạch Chiêm không muốn, nhưng cho tới bây giờ Bạch Chiêm đối với mỗi lời của Thư Tình đều coi như mệnh lệnh không thể từ, chỉ đành cẩn thận để người xuống nhưng tay vẫn đỡ lấy không tha.

https://thuviensach.vn

Phía sau xe bước xuống hai người.

Không phải thái thượng hoàng đã thoái vị và thái hậu thì còn là ai.

Tóc lão gia tử đã bạc đi không ít, tay chống quải trượng, trải qua một hồi điều dưỡng tinh thần và khi sắc đều rất tốt.

Thái hậu Hứa thị đã sớm cởi bỏ hoa phục, chỉ mặc một thân xiêm y đơn giản màu vàng nhạt, dưới chân là một đôi giày vải màu xanh nhạt, thoạt nhìn tuyệt không giống như một lão nhân năm mươi tuổi, ngược lại càng giống như một phụ nhân quyến rũ.

Một đám người Bạch phủ lúc trước không nhận được tin tức có chút sững sờ, thế nào ngay cả lão gia tử cũng về rồi? Bây giờ còn chưa đến tháng mười một!

“Thư Tình, nơi này có chỗ cho ta không? Sẽ không phải để ta đi nơi khác ở chứ.”

“Ở trong lòng ngài con là người bất hiếu như vậy sao? Tất nhiên ngài muốn ở đâu thì cứ ở đó, muốn nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ngơi ở đó, chỉ cần ngài cao hứng.”

Lão gia tử vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ Hứa thị âm trạng đang có chút khẩn trương để nàng có thể an tâm.

Bạch thị tuy không được ghi vào tông điệp hoàng thất, thậm chí khi có Chiêm Nhi cũng không yêu cầu được truy phong, nếu không phải Chiêm Nhi và Thư Tình gật đầu, hắn quả thật không thể mang theo Hứa thị đi vào.

Đây là tôn trọng đối với Bạch thị, hắn cũng không muốn con trai và con dâu phải e ngại.

https://thuviensach.vn

Cũng may trước tới giờ con dâu luôn là người hiểu biết lí lẽ, về phần nhi tử, chỉ cần con dâu gật đầu, hắn cũng không xen vào.

Trang Thư Tình cầm tay nam nhân bên cạnh nàng, cười cười với hắn.

Việc này nàng đương nhiên sẽ không làm trái lại ý nguyện của Chỉ Cố, trước kia đã nói với hắn trước, nếu hắn cảm thấy làm như vậy sẽ mạo phạm mẫu thân vậy nàng tất nhiên sẽ không cần đứng ra làm người tốt.

Nhưng Chỉ Cố nói để nàng làm chủ, đây cũng chính là đang ngầm đồng ý.

Bằng không nàng sẽ không âm thầm nhắc nhở thái thượng hoàng mang theo phu nhân cùng đi, chọn Hứa phu nhân cũng là chuyện trong dự

liệu, càng là người nàng hy vọng được thái thượng hoàng lựa chọn.

Cũng không thể để lão gia tử cô đơn một người, nhưng cũng không có đạo lý nào lại khiến con dâu đi tìm nữ nhân cho cha chồng, tốt nhất là để

người tự chọn.

“Phu nhân, vào phủ đi.”

Trước khi vào phủ, Trang Thư Tình nhìn quanh một lượt tòa nhà nàng đã sống hơn một năm kia, nàng muốn trở về nơi đó, nhưng nàng đã gả ra ngoài, cũng không thể mang theo tướng công và cha trồng trở về ở.

Tòa nhà kia, nàng vốn định lưu lại cho Thư Hàn.

Cho dù trước khi hắn trưởng thành là nàng mang theo hắn đến Bạch phủ, nhưng sau này hắn thành thân, có thể nhi, cũng chưa chắc sẽ muốn ở

cùng nàng, nơi đó, là nhà của hắn khi trở về Hội Nguyên Phủ.

Về phần Thư Cố, nàng sẽ tìm một chỗ thích hợp khác cho hắn, tuy rằng người đệ đệ này không phải ruột thịt, nhưng tình cảm bao năm, về tình https://thuviensach.vn

về lý, nàng cũng phải tận lực xử lý, không thể khiến đệ ấy nghĩ nàng xử sự

không công bằng.

Còn có Mẫn tỷ tỷ cũng nên lập gia đình.

Đồ cưới của tỷ ấy nàng cũng sẽ chuẩn bị phong phú.

Tay của nàng được một bàn tay ấm áp nắm lấy, “Nghĩ gì vậy, mau vào trong thôi.”

Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta không thể ỷ vào chàng sủng ta mà không quan tâm đến mọi thứ, nơi đó quá nhỏ, không chứa được nhiều người như

vậy.”

Bạch Chiêm nhìn nàng.

“Thật sự không có việc gì, chàng cho người qua bên kia báo tin, bây giờ Thư Cố hẳn là đang ở chỗ của Trần tiên sinh, cũng cho người thông báo đệ ấy một tiếng, còn có căn nhà bên kia, đừng để bọn họ biết được tin tức do người ngoài truyền đến.”

Bạch Chiêm Quay đầu liếc mắt nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyên hiểu ý, xoay người rời đi, Hướng Tả lập tức thay thế chỗ của hắn Bạch Phủ hiện tại, mọi người đều công nhận đại quản gia là Trần Nguyên, nhị quản gia là Hướng Tả.

Hơn nữa là bọn họ tự nguyên, Bạch Chiêm và Trang Thư Tình căn bản là chưa từng quản những chuyện này.

Không nói kinh đô, cho dù là Đại Chu, hoặc ngay cả các quốc gia khác, thuộc hạ có thể tự giác đến mức độ này cũng sợ là chỉ có người của Bạch phủ.

https://thuviensach.vn

Mọi người đều rất nhanh đã nhận được tin tức, Trang Thư Cố trực tiếp xin phép tiên sinh rồi đi cùng người báo tin, Trang Thư Mẫn hơi thu thập một vài sau thứ cũng cùng theo tới.

“Thư Cố, tỷ tỷ về rồi có vui không?”

Trang Thư Cố hưng phấn kích động, chỉ biết gật đầu, tiểu gia hỏa đã lớn hơn một tuổi, có chút ngượng ngùng.

Trang Thư Tình bật cười, vẫy tay với hắn, lúc này hắn mới tiến lại.

Sờ sờ đầu của hắn, Trang Thư Tình đánh giá hắn một hồi, gật đầu,

“Cao lên, khí sắc cũng rất tốt, Mẫn tỷ tỷ chiếu cố đệ rất tốt, còn tận tâm hơn nhiều so với tỷ tỷ như ta.”

“Muội sao có thể quản những chuyện này mỗi ngày, Thư Cố rất hiểu chuyện, chiếu cố đệ ấy cũng không phí bao nhiêu tâm tư.” Trang Thư Mẫn từ khi đến Hội Nguyên Phủ đã thay đổi một trời một vực, khí chất hiên ngang kia đúng là bị ảnh hưởng từ Trang Thư Tình.

Nhìn bụng đã hiện ra ngoài, Trang Thư Mẫn giấu đi trong mắt hâm mộ, “Có ốm nghén không? Thật sự không đi nữa?”

“Ba tháng đầu có chút mệt mỏi, ăn không vô, nhưng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, ăn gì cũng thấy ngon.” Nói xong Trang Thư Tình thực cảm thấy đói bụng, nhìn xung quanh một chút, Bạch Chiêm lập tức hiểu, tiến lên nói: “Đã cho người đi làm, lập tức tới ngay.”

Trang Thư Tình tươi cười với hắn, tiếp tục trả lời Trang Thư Mẫn,

“Không đi, chuyện ở kinh đô đã xử lý tốt, chúng ta không cần phải tiếp tục ở đó.”

Tân hoàng đăng cơ, chiếu cáo thiên hạ, Trang Thư Mẫn tất nhiên cũng biết, tuy rằng hai năm nay nàng vẫn luôn sống độc lập, nhưng khi biết Thư

https://thuviensach.vn

Tình thật sự trở về, nàng vẫn cao hứng vô cùng.

”Không đi là tốt rồi, muội ở đây, trong lòng ta cũng an tâm.”

https://thuviensach.vn

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

Qủy Qủy Mộng Du

dtv-ebook.com

Chương 232: Phiên Ngoại 2: Hoàn

Trang Thư Tình đã trở lại, toàn thành oanh động.

Nhưng cửa Bạch phủ không phải ai cũng có thể vào.

Lúc trước như vậy, hiện tại còn có thái thượng hoàng ở nơi này, hơn nữa nàng còn đang có mang thai, những người có tư cách thăm hỏi cũng hạn chế lui tới.

Tân hoàng đăng cơ không lâu, cho dù tín nhiệm lẫn nhau, Trang Thư

Tình ở trên phương diện này vẫn tận lực chú ý nhiều hơn, sẽ không cùng những người có máu mặt ở Hội Nguyên Phủ thường xuyên lui tới, trừ bỏ

hai nhà Liễu Từ, còn một đám đại phu ở Hạnh Lâm, ai cầu kiến nàng đều sẽ gặp một lần.

Thời gian dài, mọi người liền thăm dò nhân mạch của nàng, biết y thuật của nàng lại có tiến triển, người trong Hạnh Lâm ai cũng đều cao hứng.

Có một vị đại phu như Trang đai phu ai sẽ ngại nhiều?

Nếu y thuật của đại phu càng có thể thông thấu, người được lợi không phải dân chúng sao?

Ngay sau đó, Đổng gia hai vị lão gia cũng đến Hội Nguyên Phủ, đây là nhà ngoại của Trang đại phu, tất nhiên đám người bao che khuyết điểm ở

Hội Nguyên Phủ cũng coi họ trở thành người một nhà, cũng chỉ thiện ý chê cười nhị vị lão nhân đi theo cháu gái hưởng phúc.

https://thuviensach.vn

Không qua mấy ngày, những người cùng đi theo tới cũng khiến cho mọi người giật mình.

Không chỉ có ba bốn người mà là cả một đội ngũ.

Rất nhanh liền có người nghe ngóng được rõ ràng, nói đều là người của thái y viện.

Chừng khoảng hơn mười một vị, cũng mang theo đệ tử và tiểu đồng, nhìn bộ dáng liền biết tính toán định cư lâu dài ở Hội Nguyên Phủ.

“Nhiều người đến như vậy, hoàng thượng cũng chịu thả người?”

Vinh Chính vuốt chòm râu cười, “Lão phu lớn tuổi, chút tâm tư cũng đã phai nhạt, hiện thời chỉ nguyện ý đi theo phu nhân để trau dồi y thuật, hoàng thượng nói những người cần ở trong cung thì cứ lưu lại một ít những đại phu y thuật cao minh đủ để chống đỡ thái y viện là đủ, chờ thêm mấy năm nữa thái y viện triệt để thay đổi, sợ là sẽ lại có mấy người lục tục đến đây. Đến lúc đó phu nhân đừng ngại quá nhiều người.

“Cầu còn không được sao có thể ngại nhiều người.” Trang Thư Tình nói ra ý tưởng trong lòng nàng ẩn giấu mấy năm qua, “Ta tính sẽ xây một trường y ở Hội Nguyên Phủ, mỗi một hệ là một khoa, mỗi khoa sẽ có một vị đại phu tinh thông khoa đó làm chủ nhiệm, ngoài ra sẽ có phó chủ nhiệm và trợ giảng, ví dụ như ta, ta thiên về ngoại khoa, ta sẽ là chủ nhiệm ngoại khoa hệ thứ nhất, Chu đại phu làm phó chủ nhiệm, phó chủ nhiệm có thể là một người cũng có thể là nhiều người, khi đã có một trình độ nhất định sẽ

có thể thăng chức làm chủ nhiệm, như vậy sẽ có thể phát huy hết những khả năng của học sinh, cũng có thể tìm được chỗ hổng dễ dàng. Nơi nào phát sinh có người tranh quyền đoạt lợi, ta có thể làm theo quy củ rõ ràng.

Nhưng nếu muốn hoàn toán cho tránh việc này phát sinh thì lại không có khả năng, tranh đấu là thiên tính của mỗi người, nếu chư vị muốn theo ta làm chuyện này thì phải chuẩn bị tốt tâm lý, trừ phi quy ẩn thâm sơn, cùng https://thuviensach.vn

núi non phong cảnh làm bạn, chứ trên đời này không có nơi nào là thế

ngoại đào viên

Đám người Vinh Chính đứng dậy, xoay người thi lễ, “ta nguyện ý đi theo Trang tiểu thư.”

Lại là Trang tiểu thư. Không phải phu nhân, thói quen này không biết dưỡng thành từ lúc nào, bình thưởng chỉ gọi nàng phu nhân, khi đến lúc nghiêm túc lâp tức sẽ tự động sửa thành Trang tiểu thư, không chỉ bọn họ, rất nhiều người khác cũng thế.

Vinh Chính đám người đứng dậy. Xoay người thi lễ thật sâu, “Ta đương nhiên nguyện ý đi theo Trang tiểu thư.”

May mắn là Chỉ Cố không có ở đây.

“Đứng lên đi, bây giờ ta chỉ là một đại phu bình thường, đã sớm ly khai kinh đô, thân phận này cứ ném ở đó đi.”

“Vâng.” Vinh Chính lại ngồi xuống, cười nói: “Nếu bàn về ngươi lừa ta gạt, trên đời này có nơi nào so được với hoàng cung? Chúng ta có thể

toàn thân lui khỏi nơi đó, những thứ khác thật đúng là không để vào mắt.”

Trang Thư Tình bật cười, quả đúng là như vậy, hoàng cung là nơi tôn quý nhất, đồng thời cũng là nơi có nhiều oan hồn nhất.

“Ta đã cho người chọn nơi thích hợp để xây trường học, việc này tạm thời cứ như vậy, trước đó, các ngươi liền cùng mấy vị đại phu ở Hội Nguyên Phủ luận bàn y thuật trước đi, bọn họ không phục các ngươi, nói như vậy các ngươi cũng sẽ không phục bọn họ, thay vì đấu tranh, ta thích nghe ngóng trước.”

Vinh Chính lập tức liền hiểu ý tứ của Trang Thư Tình, gật đầu xác nhận.

https://thuviensach.vn

Nếu như tranh đấu đã không thể tranh né, vậy thì nắm chắc trong tay cũng tốt, một phái ở kinh đô có hắn, nói vậy ở Hội Nguyên Phu cũng là người Trang tiểu thư lựa chọn tốt, có nắm chắc, khi tranh đấu mới có thể

cùng nhau xúc tiến, chứ không phải kết cục trở mặt thành thù.

Trang Thư Tình chọn người đứng đầu phái ở Hội nguyên là sư huynh Lưu Thanh Quân, sư phụ của Trình Kha Tô Vĩnh Nguyên.

Tuy rằng không gặp mặt nhiều, nhưng khi điều tra, Trang Thư Tình phát hiện người này vô cùng thích hợp trở thành người đứng đầu.

Hắn không phải người có tài sản lớn nhất nhưng danh vọng của hắn ở

Hạnh Lâm lại cực cao, chưa kể đại đệ tử Trình Kha của hắn lại là người vô cùng tài năng, hơn nữa không một y quán nào có thể cự tuyệt hắn.

Phải biết rằng có một sư phụ như thế nào mới dạy ra đươc một đồ đệ

như thế đó.

Tuy rằng không thiếu những vị đại phu có suy nghĩ cổ quái, nhưng nàng cảm thấy Tô Vĩnh Nguyên là người duy nhất có thể đứng đầu đám đại phu ở Hạnh Lâm.

Nếu người khác biết nàng nghĩ như vậy nhất định sẽ nhắc nhở nàng, đại phu ở Hội Nguyên Phủ ai ai cũng đều tin phục nàng, người mà tất cả

đại phu trên thiên hạ tin phục, ngoài Trang Thư Tình ra chẳng thể nào là ai khác.

Nếu không có nàng, trường y không có khả năng được mở cửa, Đem tay nghề kiếm cơm của mình dạy cho một đám đại phu khác, cho dù là Vĩnh Chính trong lòng cũng không dứt khoát được như vậy.

Nói đến cùng, rốt cuộc trường y cũng có thể mở cửa.

https://thuviensach.vn

Vào thời điểm Bạch Duy An được một tuổi rưỡi.

Bạch Duy An sinh ra cũng không quá thuận lợi, Trang Thư Tình chịu đau hai ngày một đêm mới sinh ra hắn.

Cũng không biết có phải vì ở trong bụng nàng thời gian quá dài hay không mà Bạch Duy An phát dục có chút chậm chạp, bây giờ nhìn bé đã một tuổi rồi mà vẫn chưa biết đi, bé cũng rất ít nói, phải ứng đối với người khác cũng chậm chạp hơn một chút.

Tựa như ứng nghiệm lời Trang Thư Tình đã từng nói qua.

Bạch Chiêm mọi thứ đều hơn người, nàng làm người hai thế, thanh danh vô cùng lớn, nhưng trưởng tử của bọn họ lại ảm đạm vô quang.

Nàng đương nhiên cũng có chút khổ sỡ, nhưng tinh thần lại không sa sút, tựa như nàng đã từng nói, nàng sinh nhiều hơn vài đứa trẻ, lão thiên cũng không thể đem trí tuệ tất cả những đứa nhỏ của nàng dấu đi, chỉ cần một người thông minh cũng có thể bảo vệ các huynh đệ tỷ muội khác.

Hội Nguyên Phủ không người nào mà không tiếc hận, có người tâm tư

bất chính, ngầm có ý ghen tị nói lời ba hoa, nói Trang Thư Tình làm nhiều chuyện thất đức nên con cháu mới không có phúc phận, nói đây là báo ứng, nhưng sau khi bị dân chúng ngoài sáng trong tối thu thập vài lần, ngay cả

thanh âm cũng không phát ra một câu.

Dám nói, đương nhiên phải có can đảm chịu bị thu thập, sau này còn ai dám hắt nước bẩn lên người của Bạch phủ, chỉ là mấy vị chủ tử từ trước đến nay chừa hề nghe lọt tai mấy lời này, Trang Thư Tình càng không để ý việc trưởng tử không tuệ truyền vào tai hoàng đế, hạ nhân theo chủ, lại càng không đặt những người đó vào mắt, nơi bình tĩnh nhất Hội Nguyên phủ lại là Bạch phủ.

https://thuviensach.vn

Thời gian lâu dần, việc này liền thành cấm kỵ, chuyện trưởng tử Bạch phủ không còn bị người nào nhắc tới.

Duy An không có nhũ mẫu, Trang Thư Tình tự minh nuôi nấng bé, dùng vạn phần nhẫn nại dạy bé, cho dù bé không có phản ứng nàng cũng không buông tay, đứa nhỏ của nàng không ngốc, chỉ là phản ứng chậm một chút mà thôi. Thanh danh của bé không thể giống cha mẹ cũng không sao, chờ khi bé thích ứng với thế giới này, mỗi ngày đều có thể sống được tự tại là tốt rồi

Bạch Chiêm đối với Duy An không có bao nhiêu cảm tình, nhưng mỗi khi bé bị bệnh cần người chiếu cố hắn đều có mặt. Thường xuyên sẽ giúp một tay, cứ như vậy, tình yêu thương tất nhiên sẽ phải có. Với hắn mà nói, con của hắn không cần thiết phải thông minh, hắn sẽ không để bất kỳ ai thoát khỏi tầm che trở của hắn, ai cũng không thể mảy may thương tổn đến hắn.

Thái thượng hoàng ngay từ đầu có chút thất vọng, theo suy nghĩ của hắn, một đôi phu thê độc nhất vô nhị như vậy đứa nhỏ nhất định sẽ hào quang vạn trượng, trí tuệ không người nào theo kịp, nhưng đứa nhỏ này lại...

Hắn mỗi ngày đều nhìn thấy phu thê bọn họ dụng tâm chiếu cố đứa nhỏ từng ly từng tí, hơn nữa tuy rằng đứa nhỏ có chút phản ứng chậm nhưng đến ba tuổi cũng đã biết gọi cha mẹ, đứa nhỏ cho tới bây giờ đều rất yên tịnh. Trên người vĩnh viễn là sạch sẽ yên tĩnh, trong trí nhớ của hắn, đứa trẻ này cực ít khóc, khiến người lớn bớt lo rất nhiều.

Nhất là khi nói chuyện với người khác, bé sẽ dùng cặp mắt đen bóng nhìn ngươi, khi hắn vui vẻ, buồn rầu, thích nghe hay không thích nghe sẽ

đều thể hiện hết trên ánh mắt.

https://thuviensach.vn

Muốn nói đứa nhỏ này không thông mình, hắn kỳ thực một chút cũng không tin.

Hắn vẫn luôn luôn tin tưởng, đứa nhỏ này chỉ là chưa tới thời điểm thông suốt, đến một lúc nào đó, nhất định bé sẽ rất thông minh.

Đứa nhỏ càng lớn, hắn càng cảm thấy như vậy.

Cho đến khi hắn lâm chung, hắn rốt cục xác định được điểm này, hắn đi không hề dự liệu, Hứa thị vì hắn đi mà không chống đỡ nổi ngất đi, trong phòng chỉ còn một mình hắn, đột nhiên thân thể giống như được nâng dậy, yết hầu lại không thể phát ra tiếng.

Duy An mười hai tuổi đột nhiên xuất hiên, nắm chặt lấy tay hắn nói:

“Tổ phụ, ngài an tâm yên nghỉ, lão phu nhân sẽ được chiếu cố chu đáo, Đại Chu ít nhất sẽ trăm năm không xảy ra chiến sự, ngài không cần phiền lòng.”

Mơ hồ nghe thấy được âm thanh của xiềng xích, mơ hồ, thấy được từ

hư không có người đang hành lễ trước tôn tử, mơ hồ, thấy được Hứa thị đi tới.

Thái thượng hoàng miễn cưỡng nhếch lên khóe miệng, yên tâm nhắm mắt lại, tùy ý cho linh hồn phiêu tán, cả đời này của hắn có lỗi với rất nhiều người, nhưng lão thiên gia lại chưa từng bạc đãi hắn, khiến hắn khi tuổi già còn có thể nhận hết được niềm vui gia đình, còn có tâm đưa Hứa thị đến làm bạn với hắn.

Đời sau, những người đó không cần phải gặp lại hắn, đời sau, hắn muốn giống như Chiêm Nhi, đối với một người thật tốt, tốt cả đời...

Thái thượng hoàng băng hà, di thể được đưa về kinh đô chôn cất tại hoàng lăng.

https://thuviensach.vn

Mà lúc này, Trang Thư Tình đã mang thai bốn tháng.

Cho dù sắp lâm bồn, nàng vẫn không yên lòng, không nói thái thượng hoàng ở chung mấy năm nay, hai người so với cha chồng nàng dâu còn giống như phụ thân và nữ nhi ruột.

Một dường cuối cùng, nàng cam tâm tình nguyện đến đưa, Bạch Chiêm cũng ngăn cản không được.

Lúc này bọn họ đã có bốn đứa nhỏ, ba nam một nữ.

Khác với lão đại, ba đứa nhỏ khác đều cực kì thông minh, mấy năm nay y thuật của Trang Thư Tình có chút thả chậm, tâm tư của nàng tất cả

đều đặt trên người bốn đứa nhỏ.

Nàng không sợ đứa nhỏ của mình ngốc nghếch, nàng chỉ sợ những đứa nhỏ này quá thông minh, người thông minh ngược lại sẽ lầm người lầm mình.

Cũng may tình cảm của mấy đứa nhỏ vô cùng tốt, một đám đều coi việc chiếu cố đại ca trở thành trách nhiệm của mình, ngay cả tứ nhi mới bốn tuổi cũng như thế, có cái gì ăn ngon đều nhớ để cho đại ca một phần.

Ngày đó nếu nàng đi, tin rằng cục diện huynh đệ tàn sát sẽ không phát sinh, bọn nhỏ sinh trong một gia đình như vậy, có thể làm được đến thế

cũng đủ rồi, nàng không bắt buộc quá nhiều.

Bạch phủ người người để tang, liếc mắt nhìn lại, nơi nào cũng đều là mau trắng.

Ngày mai lập tức muốn lên đường hồi kinh, đêm nay Bạch Chiêm thủ

tại linh dường cả đêm.

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cũng cả đêm không ngủ, lúc này cũng đang ở trong linh dường cùng với hắn.

Chỉ Cố trừ nàng ra đối với bất luận người nào cũng đều lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là phụ thân ở chung hơn mười năm sao không thể

không có cảm tình.

Nàng cũng không nói lời gì an ủi, chỉ cùng bồi bên cạnh hắn, hai người mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt hồng hồng ngồi trước linh đường đốt vàng mã.

“Cha, nương.”

Là trưởng tử, bởi vì lão đại có chút đặc thù, hai người đối với hắn so với ba đứa nhỏ kia cũng để bụng vài phần, nghe thấy thanh âm vội vàng quay đầu lại.

Trang Thư Tình chưa nhìn ra cái gì nhưng Bạch Chiêm lập tức liền nhận ra vấn đề.

Ánh mắt An Nhi, chưa từng sâu như vậy.

Không phải loại sâu đến âm trầm, mà là thuần đen, đen không thấy đáy.

Bạch Duy An như không cảm giác được phụ thân đề phòng, bưng một chén nước như có chứa gì đó đưa cho mẫu thân, “Nương, người uống cái này đi, trên đường đi muội muội cũng có thể an ổn.

Trang Thư Tình ngốc lăng, nghẹn họng trân trối nhìn con trai lớn nhất Duy An của nàng, sao đột nhiên lại trở nên... Trở nên Trong lúc nhất thời, Trang Thư Tình cũng không biết hình dung như

thế nào, chỉ cảm thấy nhi tử như thay đổi, cả người đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng, https://thuviensach.vn

tựa như tất cả gông xiềng trên người hắn trước đây đều phá vỡ.

“Đại ca, nương nhớ muội muội sao?”

Bạch Duy An ngồi xổm xuống, hôn lên trán bé một cái, ánh mắt ôn nhu sờ sờ đầu tứ nhi.

Những chuyên mười hai năm nay hắn đều nhớ rõ, cha mẹ đối với hắn đều rất dụng tâm, đệ đệ và muội muội đều đối với hắn vô cùng tốt, cũng là vì vậy mà hắn mới có thể từ trong mơ hồ tình lại.

“Ân, nương hoài muội muội, chờ muội muội sinh ra đệ chính là tiểu ca ca.”

Bọn nhỏ kỳ thực cũng rất tranh thủ tình cảm, nhưng Trang Thư Tình dạy bọn nhỏ rất khá, cũng sẽ không vì muội muội mới sinh mà bớt đi một phần sủng ái, một phần của cải nào cả, mấy huynh đệ tỷ muội đều ôm tâm tình chờ mong mẫu thân có thể tiếp tục sinh cho bọn họ một đệ đệ hoặc muội muội.

Vừa nghe nói là muội muội, tứ nhi Bạch Duy Thụy vô cùng cao hứng, tam nhi là cô nương duy nhất lại càng cao hứng vô cùng, nếu không phải tình huống bây giờ không đúng nàng đã sớm nhảy lên, hừ hừ, có muội muội nàng sẽ không cần làm nữ nhi duy nhất trong nhà..

Vài người tiến lên cùng nhau cẩn thận biểu đạt hưng phấn, Bạch Duy An nhìn về phía mấu thân, “Nương, uống cái này đi, bằng không tiểu muội muội sẽ không chống đỡ nổi đến kinh đô.”

Đối với đứa nhỏ của mình, cho dù không giống với lúc trước, nhưng Trang Thư Tình cũng cho hắn toàn bộ tín nhiệm, đem chất lỏng ấm áp trong chén uống sạch toàn bộ.

Bạch Chiêm cũng không có ngăn cản.

https://thuviensach.vn

Thiện ác trên đời này, nhất là hướng gió, không có khả năng che dấu được hắn.

Đã là thiện ý, Bạch Chiêm không có tìm cách ngăn cản, thu hồi đề

phong lúc trước.

Trên dường lên kinh, biểu hiện của Bạch Duy An càng khiến hắn xác định, đứa con trai lớn này không biết vì sao bỗng nhiên lại trở nên thông minh, đem chuyện bên ngoài phân tích chính xác đến tinh vi.

Nghe xong lời đánh giá của Trần Nguyên, hắn thật yên tâm không tiếp tục hỏi đến.

Quy định của Đại Chu, tang sự của hoàng thượng phải sau ba mươi sáu ngày mới có thể hạ táng.

Hoàng lăng mấy năm trước cũng đã xây tốt, sau khi có tin tức của thái thượng hoàng, lập tức nhanh chóng đi an bày.

Sau khi quỳ lạy trước linh cữu liền thấy Chu Tri Tiếu đang nói chuyện với Bạch Chiêm, ánh mắt dừng trên người nàng, mắt hắn đỏ hồng khom người thi lễ “Trang tỷ tỷ.”

Chúc thị cũng hành lễ với nàng.

Trang Thư Tình đỡ Chu Tri Tiếu một chút, tiến lên kéo tay Chúc Mạn Dao, “Mệt mỏi không? Cố gắng nữa cũng không còn sức, không thể trì hoãn nhiều ở đây, thời gian sau sợ là sẽ kiệt sức.”

“Dù mệt cũng không thể mệt bằng tỷ tỷ.”Quan hệ hai nhà thân mật, thường có thư từ lui tới, Chúc Mạn Dao cũng đang có mang “Bây giờ sao tỷ còn đi ra ngoài làm gì?”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình nhìn trưởng tử cách đó không xa, cười cười với hắn:

“Ta không sao, nhiều người hầu hạ ta như vậy, chưa ăn chút khổ cũng không sao cả.”

Dù có người hầu hạ, nhưng sức khỏe vẫn phải chú ý dù sao cũng đi đường dài như vậy, Chúc Mạn Dao nhìn về phía hoàng thượng, chờ hắn quyết định.

Làm phu thê nhiều năm, nàng biết mình ở trong lòng hòng thượng cũng có chút địa vị, nhưng nàng càng biết, ở trong lòng hoàng thượng, địa vị Trang tỷ tỷ không người nào có thể so sánh được.

Mặc kệ là tình cảm nam nữ hay tỷ đê, Trang tỷ tỷ ở trong lòng hắn đã là một vết son không thể xóa mờ.

Nhưng với nàng, hắn như vậy cũng đã đủ.

Hậu cung cũng chỉ ít ỏi mấy người, thời gian một tháng thì có hơn phần nửa hoàng thượng ở chỗ của nàng, ngâm thơ thưởng nguyệt giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, khi nàng có thai hắn cũng ít đi đến nơi của những vị khác, càng dành nhiều thời gian làm bạn với nàng, cho dù hắn không thể giống Bạch công tử đời này chỉ cần một người nhưng nàng cũng đã thấy đủ.

Hoàng thượng như vậy, là nhờ có Trang tỷ tỷ dạy dỗ, nàng cảm kích, cũng tôn kính.

Phần tôn kính này giống như nữ nhi đối với nhà mẹ đẻ, đến bây giờ

cũng không hề thay đổi.

“Chuyện trong kinh ta đều đã sắp xếp xong xuôi, bây giờ không vội, nghỉ ngơi một canh giờ rồi trở về cũng không sao.”

https://thuviensach.vn

Trang Thư Tình cũng không bắt buộc, vẫy tay ý bảo trưởng tử tiến đến, “An Nhi, chào hoàng thúc đi.”

Bạch Duy An biết trong lòng mẫu thân nghĩ gì, thảm nhiên tiến lên hành lễ, “Duy An gặp qua hoàng thúc.”

Chu Tri Tiếu vẫn nhớ rõ ràng thời điểm lúc trước hắn gặp qua Bạch Duy An, nhớ rất rõ ràng Duy An khi đó không giống như bây giờ.

Nếu nói là Duy An lúc trước là đang ẩn dấu, hắn là người thứ nhất không tin.

Nếu một hài tử từ lúc sinh ra đến mười tuổi có thể ẩn dấu đến mức như vậy, không phải thiên tài cũng là quái vật.

Trang tỷ tỷ cũng không phải người như vậy, nàng không cần thiết phải dấu diếm.

Kéo người qua nhìn một hồi, Chu Tri Tiếu chần chờ hỏi, “Duy An đây là....”

“Vào thời điểm phụ thân qua đời đột nhiên thông suốt, cũng khống biết có phải là phụ thân phù hộ hay không.” Trang Thư Tình sờ sờ đầu đứa nhỏ, lúc này tiểu nam hài đã cao hơn nàng, ánh mắt ôn nhu, “Đúng rồi, Thư

Hàn không tới sao?”

Chu Tri Tiếu cũng không chú ý nhiều đến Duy An, đáp lời nói: “Hắn muốn đi, nhưng ta lưu hắn lại kinh đô để tọa trấn.”

Đây chính là tín nhiệm giữa quân thần, sợ là thiên hạ cũng hiếm thấy, Trang Thư Tình lắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa.

Thư Hàn cũng đã làm phụ thân, nàng chỉ cẩn biết đệ ấy vẫn luôn tiến về phía trước, biết con đường hắn đi vẫn luôn bằng phẳng là tốt, không cần https://thuviensach.vn

hỏi nhiều cũng không quản nhiều, Tùy ý tự tại, nghỉ ngơi một canh giờ, đội ngũ lại khởi hành.

Quá trình mai táng mệt mỏi lại mất nhiều thời gian, Trang Thư Tình đang có mang nên được rất nhiều người chiếu cố, không chỉ Bạch Chiêm, vợ chồng hoàng thượng hoàng hậu, cho dù Nhạc vương gia cũng không cho nàng đi bộ trong thời gian dài.

Mấy đứa nhỏ đi theo Trang Thư Tình cũng để cho bọn nhỏ được tận hiếu trước linh đường, chỉ đem trưởng tử lưu lại bên cạnh.

Có chút lời nàng muốn giao phó, muốn nói ra, lại chần chờ vài ngày nay không thể nói ra miệng.

Bạch Duy An không đành lòng nàng ngày ngày cân ngắc những việc này, vì vậy hôm này liền chủ động mở miệng, “Nương, con đều hiểu, người yên tâm đi, chuyện người lo lắng sẽ không phát sinh, nhi tử sẽ bảo vệ đệ đệ

và muội muội trong tất cả mọi mặt, ngài nhất định sẽ con cháu đầy đần, hưởng hết niềm vui gia đình, phúc khí ngài tích góp được, ít nhất có thể

phủ ấm Bạch gia hai trăm năm, Bạch gia sẽ luôn luôn rất tốt Lời tuy nói có chút mơ hồ, nhưng Trang Thư Tình lại cảm thấy An Nhi nói là thật, Bạch phủ, thật sự có thể an ổn ít nhất hai trăm năm.

“Là thật như thế, lão thiên đã nợ ta nhiều như vậy, nhưng mà nương cũng không thể quản xa như vậy, nương chỉ cần các con có thể hòa thuận vui vẻ.”

Ánh mắt Trang Thư Tình nhìn trưởng tử ngày càng sáng, “An Nhi, nhửng chuyện nương đã trải qua ngay bản thân cũng có chút mơ hồ, vì vậy cũng không truy vấn con điều gì, chỉ hy vọng con có thể đi trên con đường thích hợp với mình, đường đường chính chính làm người, những thứ khác nương đều sẽ không can thiệp quá nhiều, có thể đáp ứng nương sao?”

https://thuviensach.vn

“Nương, nhi tử chỉ muốn trông chừng Bạch gia, không có chí hướng gì lớn, muốn nói đến tương lai... Nương, nhi tử muốn học y với người, về

sau nhi tử cũng muốn làm một đại phu như ngài vậy, uy danh ở Bạch phủ

đã có các huynh đệ tỷ muội chống lấy, nhỉ tử chỉ không muốn làm mất đi danh vọng của ngài là đủ rồi.”

Trang Thư Tình cười mị mắt, “Đương nhiên, chỉ cần con nguyện ý học.”

Trong bốn đứa con, cuối cùng cũng có một đứa nhỏ nguyện ý kế thừa y bát của nàng, nàng sao có thể mất hứng.

Bạch Chiêm đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy nữ tử cười đến thoải mái, ánh mắt thanh lãnh lập tức nhu hòa xuống, tầm mắt dời về phía trường tử, chống lại ánh mắt nhu hòa của đối phương, trong lòng đều tràn ngập ấm áp.

”Cha, Hi nhi muốn đi vào.”

Bạch Chiêm tránh ra một bước, ba đứa nhỏ nắm tay nhay đi vào bên trong, vây quanh bên người mẫu thân sờ sờ bụng, líu ríu líu ríu nói lời vô cùng náo nhiệt.

Trang Thư Tình nhìn qua, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là cảm tình không thể nói thành lời.

Người trong căn phòng này là toàn bộ thế giới của bọn họ.

Đây là hạnh phúc của bọn họ.

Đúng vậy, bọn họ thật hạnh phúc, cũng chắc chắn sẽ vẫn mãi luôn hạnh phúc như vậy.

”Cha, mau tới, muội muội lại đang đá nương bụng.”

”Nha, đá đến tay của ta, muội muội thật nghịch ngợm.”

https://thuviensach.vn

“...”

khóe miệng Bạch Chiêm nhếch lên, cất bước đi tới cái vòng tròn nhỏ

hẹp kia.

Trang Thư Tình cười, thấy hắn đến liền duỗi tay về phía hắn.

Mười ngón tay chạm nhau, nắm chặt cả đời.

https://thuviensach.vn

Table of Contents

Mục lục

Chương 1: Hỏng Bét

Chương 2: Di Nương Cùng Thứ Nữ

Chương 3: Hưng Sư Vấn Tội

Chương 4: Dựa Thế Rời Nhà

Chương 5: Lòng Người Ấm Áp

Chương 6: Khê Thủy Trấn

Chương 7: Nhược Nhưng Không Khiếp

Chương 8: Đào Hầm Từng Bước Một

Chương 9: Tính Toán Của Mỗi Người

Chương 10: Mồi Này, Ngươi Ăn Hay Không?

Chương 11: Thông Minh Và Tự Cho Là Thông Minh

Chương 12: Đường Ra

Chương 13: Kết Thúc

Chương 14: Sinh Mạng Mới

Chương 15: Khởi Đầu Mới

Chương 16: Nơi Đặt Chân

Chương 17: Hai Người Thành Ba Người

Chương 18: Kiếm Tiền

Chương 19: Tìm Đường Đi Khác

Chương 20: Tiêu Tiền Như Nước

Chương 21: Tỷ Tỷ, Tỷ Còn Có Đệ

Chương 22: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 23: Luống Cuống Tay Chân

Chương 24: Gặp Nạn

Chương 25: Ân Nhân Cứu Mạng

Chương 26: Khả Năng Mới

Chương 27: Lại Gặp Nhau

Chương 28: Báo Ân

https://thuviensach.vn

Chương 29: Bạch Chiêm

Chương 30: Đông Đi Xuân Đến

Chương 31: Tặng Người

Chương 32: Có Tiền

Chương 33: Bạch Công Tử Bất Mãn

Chương 34: Khả Nghi

Chương 35: Bại Lộ

Chương 36: Cửa Hàng Mới

Chương 37: Thoả Thuận Hai Bên

Chương 38: Tiếp Tục Nghi Ngờ

Chương 39: Hiểu Biết

Chương 40: Chúc Mừng

Chương 41: Hoàn Cảnh Khiến Con Người Trở Nên Bất Đồng

Chương 42: Đến Liễu Gia

Chương 43: Bệnh Của Liễu Tam

Chương 44: Tâm Tư Minh Bạch

Chương 45: Liễu Tứ Tiểu Thư Tìm Người

Chương 46: Chuyện Xấu

Chương 47: Từng Người Giở Trò Xấu

Chương 48: Giả Bộ Hồ Đồ Không Biết Gì

Chương 49: Tự Loạn Đầu Trận Tuyến

Chương 50: Chuyển Nhà, Chung Sống

Chương 51: Lợi Dụng Hay Bị Lợi Dụng?

Chương 52: Lên Tuyết Thiên Sơn

Chương 53: Theo Đuôi Tới

Chương 54: Bí Mật Bại Lộ

Chương 55: Tâm Động

Chương 56: Đồng Hành Trong Gió Tuyết

Chương 57: Sinh Tử Do Trời

Chương 58: Tâm Tư? Tình Ý

Chương 59: Khúc Mắc

Chương 60: Phát Sinh Biến Cố

https://thuviensach.vn

Chương 61: Cùng Cưỡi Ngựa

Chương 62: Bán Con

Chương 63: Sống Sót

Chương 64: Ném Vào Lửa Đi!

Chương 65: Tìm Nơi Nương Tựa

Chương 66: Quan Đến, Người Đi

Chương 67: Ta Là Đại Phu, Như Vậy Là Đủ Rồi

Chương 68: Trở Về Trang Gia

Chương 69: Không Biết Xấu Hổ

Chương 70: Goá Chồng Trước Khi Cưới

Chương 71: Trang Thư Đình Đến

Chương 72: Bái Tế

Chương 73: Thi Cử

Chương 74: Thành Toàn

Chương 75: Hối! Hận! Quá!

Chương 76: Ngươi Cứ Việc Mắng, Ta Nhận!

Chương 77: Đưa Người Lên Kiệu Hoa

Chương 78: Hiệu Thuốc

Chương 79: Ngoài Ý Muốn

Chương 80: Khai Phúc

Chương 81: Nữ Nhân Khó Xử Nữ Nhân

Chương 82: Ngọt

Chương 83: Đáng Giá?

Chương 84: Nuốt Vàng!

Chương 85: Lấy Vàng

Chương 86: Y Thuật Mới

Chương 87: Đổng Gia Xuất Hiện

Chương 88: Lợi Ích Gia Tộc

Chương 89: Đến Liễu Gia

Chương 90: Trước Giải Phẫu

Chương 91: Giải Phẫu

Chương 92: Không Hiểu Thì Phải Học Hỏi

https://thuviensach.vn

Chương 93: Sợ Sao?

Chương 94: Ta Muốn Học Y

Chương 95: Bệnh Truyền Nhiễm

Chương 96: Tình Huống Hỏng Bét

Chương 97: Yêu Đi

Chương 98: Thánh Chỉ Đến

Chương 99: Một Phong Thư

Chương 100: Lời Đồn Về Nữ Phù Thủy

Chương 101: Tốt Xấu

Chương 102: Đổng Minh Đức Chịu Chết

Chương 103: Bạch Chiêm Tức Giận

Chương 104: Giá Trị

Chương 105: Bạch Chiêm Tính Kế

Chương 106: Đưa Người Vào Quặng Sắt

Chương 107: Đánh Ngất Rồi Mang Đi

Chương 108: Lão Thái Thái Vô Sỉ

Chương 109: Liễu Tam Bệnh Nặng

Chương 110: Ám Sát

Chương 111: Ngọt Ngào

Chương 112: Bộc Phát!

Chương 113: Sấm Dậy Hoàng Cung

Chương 114: Quyết Định Của Hoàng Đế

Chương 115: Hoạn Nạn Gặp Chân Tình

Chương 116: Đổng Gia

Chương 117: Gặp Mặt Nhị Lão

Chương 118: Dạy Dỗ Nghiệt Tử

Chương 119: Đổng Gia Tam Lang

Chương 120: Không Phải Cứ Họ Đổng Thì Sẽ Nhận Thân Thích

Chương 121: Tiến Cung

Chương 122: Đưa Ra Quyết Định

Chương 123: Trở Lại Đổng Gia

Chương 124: Nam Đài Phủ

https://thuviensach.vn

Chương 125: Tiếp Nhận

Chương 126: Việc Hôn Nhân

Chương 127: Cự Thân

Chương 128: Thu Đồ Đệ, Mở Y Quán

Chương 129: Y Quán Cùng Tế

Chương 130: Mổ Bụng Lấy Thai Nhi

Chương 131: Truyền Máu

Chương 132: Trong Lúc Vô Hình Đã Có Thứ Gì Đó Thay Đổi

Chương 133: Cập Kê

Chương 134: Nửa Đêm Cầu Chữa Bệnh

Chương 135: Cứu Người

Chương 136: Gió Nổi Lên

Chương 137: Nhà Có Sói Và Hổ

Chương 138: Lời Ước Định

Chương 139: Tìm Nơi Nương Tựa

Chương 140: Người Bạch Gia

Chương 141: Bạch Gia, Bạch Chính Thụ

Chương 142: Có Chuyện

Chương 143: Còn Sống Hay Đã Chết

Chương 144: Cầu Cứu

Chương 145: Mất Trưởng Tử

Chương 146: Bạch Chiêm Bị Bệnh

Chương 147: Căn Nguyên

Chương 148: Bị Bắt

Chương 149: Thịnh Nộ!

Chương 150: Thế Giới Động Vật

Chương 151: Sát Khí Khắp Nơi

Chương 152: Vây Giết!

Chương 153: Gặp Nhau!

Chương 154: Phù Thủy, Thì Như Thế Nào?

Chương 155: Bị Tật!

Chương 156: Ngươi Còn Hỏi Vì Sao?

https://thuviensach.vn

Chương 157: Trong Cung

Chương 158: Cách Phòng Thủ Tốt Nhất Là Tấn Công

Chương 159: Người Nào Hạ Vũ Khí, Không Giết!

Chương 160: Một Kiếm Giết Ba Hoàng Tử!

Chương 161: Giao Phong

Chương 162: Thà Giết Lầm Còn Hơn Bỏ Sót!

Chương 163: Lời Khó Nghe

Chương 164: Lại Giết Người

Chương 165: Kế Vị Đi!

Chương 166: Chuyện Tiếp Theo

Chương 167: Có Rất Nhiều Người Nguyện Ra Sức Vì Hắn

Chương 168: Giám Quốc?

Chương 169: Giám Quốc! (2)

Chương 170: Lui Hay Không Lui

Chương 171: Nàng Sợ Cái Gì!

Chương 172: Dùng Ba Người

Chương 173: Nhân Tuyển

Chương 174: Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 175: Cần Các Ngươi Để Làm Gì?

Chương 176: Thời Kì Giáp Hạt

Chương 177: Trước Khi Lên Chiến Trường

Chương 178: Chỉ Dạy

Chương 179: Nhạc Vương Gia

Chương 180: Về Núi

Chương 181: Đánh Cược

Chương 182: Lời Nói Sắc Bén

Chương 183: Giải Phẫu

Chương 184: Bố Cáo Thiên Hạ

Chương 185: Trưởng Thành

Chương 186: Động Đất (1)

Chương 187: Động Đất (2)

Chương 188: Động Đất (3)

https://thuviensach.vn

Chương 189: Động Đất (4)

Chương 190: Ngày Sau Đó

Chương 191: Xem Mình Là Nam Nhân

Chương 192: Bộ Tộc Mộc Hạ

Chương 193: Đột Phá!

Chương 194: Lời Đồn Nổi Lên!

Chương 195: Hiện Thực

Chương 196: Nhận Được Thật Tâm

Chương 197: Trở Về

Chương 198: Trở Về (2)

Chương 199: Tâm Tư Của Chu Tri Tiếu

Chương 200: Đồng Giường

Chương 201: Đại Hòa Thượng

Chương 202: Trang Chu Mộng Hồ Điệp?

Chương 203: Vẫn Là Giấc Mộng Trang Chu?

Chương 204: Tìm Đường

Chương 205: Đoán Lo Trước Lo Sau

Chương 206: Đi Vào Giấc Mộng

Chương 207: Tìm Bùa Hộ Mệnh

Chương 208: Tìm Đường Trở Về

Chương 209: Trở Về

Chương 210: Lá Thư

Chương 211: Chuyện Sau Đó

Chương 212: Người Chưa Đi, Trà Đã Lạnh

Chương 213: Phúc Thọ, Báo Ứng

Chương 214: Trang Gia Xuất Hiện

Chương 215: Phụ Tử Xung Đột

Chương 216: Không Bằng Heo Chó

Chương 217: Chó Cắn Chó

Chương 218: Trảm

Chương 219: Hoàng Thượng Triệu Kiến

Chương 220: Đàm Hôn Luận Gả

https://thuviensach.vn

Chương 221: Rời Khỏi Triều Đình

Chương 222: Khiêu Khích

Chương 223: Hậu Quả Của Khiêu Khích

Chương 224: Cửa Ải Cuối Năm Lai Khách

Chương 225: Cơm Tất Niên

Chương 226: Quà Cưới Khắp Thành

Chương 227: Muốn Trở Về? Ăn Năn Đi

Chương 228: Đồ Cưới

Chương 229: Đại Hôn (1)

Chương 230: Đại Hôn (2)

Chương 231: Phiên Ngoại 1: Trở Về

Chương 232: Phiên Ngoại 2: Hoàn

https://thuviensach.vn

Document Outline

- Mục lục

- Chương 1: Hỏng Bét

- Chương 2: Di Nương Cùng Thứ Nữ

- Chương 3: Hưng Sư Vấn Tội

- Chương 4: Dựa Thế Rời Nhà

- Chương 5: Lòng Người Ấm Áp

- Chương 6: Khê Thủy Trấn

- Chương 7: Nhược Nhưng Không Khiếp

- Chương 8: Đào Hầm Từng Bước Một

- Chương 9: Tính Toán Của Mỗi Người

- Chương 10: Mồi Này, Ngươi Ăn Hay Không?

- Chương 11: Thông Minh Và Tự Cho Là Thông Minh

- Chương 12: Đường Ra

- Chương 13: Kết Thúc

- Chương 14: Sinh Mạng Mới

- Chương 15: Khởi Đầu Mới

- Chương 16: Nơi Đặt Chân

- Chương 17: Hai Người Thành Ba Người

- Chương 18: Kiếm Tiền

- Chương 19: Tìm Đường Đi Khác

- Chương 20: Tiêu Tiền Như Nước

- Chương 21: Tỷ Tỷ, Tỷ Còn Có Đệ

- Chương 22: Độc Nhất Vô Nhị

- Chương 23: Luống Cuống Tay Chân

- Chương 24: Gặp Nạn

- Chương 25: Ân Nhân Cứu Mạng

- Chương 26: Khả Năng Mới

- Chương 27: Lại Gặp Nhau

- Chương 28: Báo Ân

- Chương 29: Bạch Chiêm

- Chương 30: Đông Đi Xuân Đến

- Chương 31: Tặng Người

- Chương 32: Có Tiền

- Chương 33: Bạch Công Tử Bất Mãn

- Chương 34: Khả Nghi

- Chương 35: Bại Lộ

- Chương 36: Cửa Hàng Mới

- Chương 37: Thoả Thuận Hai Bên

- Chương 38: Tiếp Tục Nghi Ngờ

- Chương 39: Hiểu Biết

- Chương 40: Chúc Mừng

- Chương 41: Hoàn Cảnh Khiến Con Người Trở Nên Bất Đồng

- Chương 42: Đến Liễu Gia

- Chương 43: Bệnh Của Liễu Tam

- Chương 44: Tâm Tư Minh Bạch

- Chương 45: Liễu Tứ Tiểu Thư Tìm Người

- Chương 46: Chuyện Xấu

- Chương 47: Từng Người Giở Trò Xấu

- Chương 48: Giả Bộ Hồ Đồ Không Biết Gì

- Chương 49: Tự Loạn Đầu Trận Tuyến

- Chương 50: Chuyển Nhà, Chung Sống

- Chương 51: Lợi Dụng Hay Bị Lợi Dụng?

- Chương 52: Lên Tuyết Thiên Sơn

- Chương 53: Theo Đuôi Tới

- Chương 54: Bí Mật Bại Lộ

- Chương 55: Tâm Động

- Chương 56: Đồng Hành Trong Gió Tuyết

- Chương 57: Sinh Tử Do Trời

- Chương 58: Tâm Tư? Tình Ý

- Chương 59: Khúc Mắc

- Chương 60: Phát Sinh Biến Cố

- Chương 61: Cùng Cưỡi Ngựa

- Chương 62: Bán Con

- Chương 63: Sống Sót

- Chương 64: Ném Vào Lửa Đi!

- Chương 65: Tìm Nơi Nương Tựa

- Chương 66: Quan Đến, Người Đi

- Chương 67: Ta Là Đại Phu, Như Vậy Là Đủ Rồi

- Chương 68: Trở Về Trang Gia

- Chương 69: Không Biết Xấu Hổ

- Chương 70: Goá Chồng Trước Khi Cưới

- Chương 71: Trang Thư Đình Đến

- Chương 72: Bái Tế

- Chương 73: Thi Cử

- Chương 74: Thành Toàn

- Chương 75: Hối! Hận! Quá!

- Chương 76: Ngươi Cứ Việc Mắng, Ta Nhận!

- Chương 77: Đưa Người Lên Kiệu Hoa

- Chương 78: Hiệu Thuốc

- Chương 79: Ngoài Ý Muốn

- Chương 80: Khai Phúc

- Chương 81: Nữ Nhân Khó Xử Nữ Nhân

- Chương 82: Ngọt

- Chương 83: Đáng Giá?

- Chương 84: Nuốt Vàng!

- Chương 85: Lấy Vàng

- Chương 86: Y Thuật Mới

- Chương 87: Đổng Gia Xuất Hiện

- Chương 88: Lợi Ích Gia Tộc

- Chương 89: Đến Liễu Gia

- Chương 90: Trước Giải Phẫu

- Chương 91: Giải Phẫu

- Chương 92: Không Hiểu Thì Phải Học Hỏi

- Chương 93: Sợ Sao?

- Chương 94: Ta Muốn Học Y

- Chương 95: Bệnh Truyền Nhiễm

- Chương 96: Tình Huống Hỏng Bét

- Chương 97: Yêu Đi

- Chương 98: Thánh Chỉ Đến

- Chương 99: Một Phong Thư

- Chương 100: Lời Đồn Về Nữ Phù Thủy

- Chương 101: Tốt Xấu

- Chương 102: Đổng Minh Đức Chịu Chết

- Chương 103: Bạch Chiêm Tức Giận

- Chương 104: Giá Trị

- Chương 105: Bạch Chiêm Tính Kế

- Chương 106: Đưa Người Vào Quặng Sắt

- Chương 107: Đánh Ngất Rồi Mang Đi

- Chương 108: Lão Thái Thái Vô Sỉ

- Chương 109: Liễu Tam Bệnh Nặng

- Chương 110: Ám Sát

- Chương 111: Ngọt Ngào

- Chương 112: Bộc Phát!

- Chương 113: Sấm Dậy Hoàng Cung

- Chương 114: Quyết Định Của Hoàng Đế

- Chương 115: Hoạn Nạn Gặp Chân Tình

- Chương 116: Đổng Gia

- Chương 117: Gặp Mặt Nhị Lão

- Chương 118: Dạy Dỗ Nghiệt Tử

- Chương 119: Đổng Gia Tam Lang

- Chương 120: Không Phải Cứ Họ Đổng Thì Sẽ Nhận Thân Thích

- Chương 121: Tiến Cung

- Chương 122: Đưa Ra Quyết Định

- Chương 123: Trở Lại Đổng Gia

- Chương 124: Nam Đài Phủ

- Chương 125: Tiếp Nhận

- Chương 126: Việc Hôn Nhân

- Chương 127: Cự Thân

- Chương 128: Thu Đồ Đệ, Mở Y Quán

- Chương 129: Y Quán Cùng Tế

- Chương 130: Mổ Bụng Lấy Thai Nhi

- Chương 131: Truyền Máu

- Chương 132: Trong Lúc Vô Hình Đã Có Thứ Gì Đó Thay Đổi

- Chương 133: Cập Kê

- Chương 134: Nửa Đêm Cầu Chữa Bệnh

- Chương 135: Cứu Người

- Chương 136: Gió Nổi Lên

- Chương 137: Nhà Có Sói Và Hổ

- Chương 138: Lời Ước Định

- Chương 139: Tìm Nơi Nương Tựa

- Chương 140: Người Bạch Gia

- Chương 141: Bạch Gia, Bạch Chính Thụ

- Chương 142: Có Chuyện

- Chương 143: Còn Sống Hay Đã Chết

- Chương 144: Cầu Cứu

- Chương 145: Mất Trưởng Tử

- Chương 146: Bạch Chiêm Bị Bệnh

- Chương 147: Căn Nguyên

- Chương 148: Bị Bắt

- Chương 149: Thịnh Nộ!

- Chương 150: Thế Giới Động Vật

- Chương 151: Sát Khí Khắp Nơi

- Chương 152: Vây Giết!

- Chương 153: Gặp Nhau!

- Chương 154: Phù Thủy, Thì Như Thế Nào?

- Chương 155: Bị Tật!

- Chương 156: Ngươi Còn Hỏi Vì Sao?

- Chương 157: Trong Cung

- Chương 158: Cách Phòng Thủ Tốt Nhất Là Tấn Công

- Chương 159: Người Nào Hạ Vũ Khí, Không Giết!

- Chương 160: Một Kiếm Giết Ba Hoàng Tử!

- Chương 161: Giao Phong

- Chương 162: Thà Giết Lầm Còn Hơn Bỏ Sót!

- Chương 163: Lời Khó Nghe

- Chương 164: Lại Giết Người

- Chương 165: Kế Vị Đi!

- Chương 166: Chuyện Tiếp Theo

- Chương 167: Có Rất Nhiều Người Nguyện Ra Sức Vì Hắn

- Chương 168: Giám Quốc?

- Chương 169: Giám Quốc! (2)

- Chương 170: Lui Hay Không Lui

- Chương 171: Nàng Sợ Cái Gì!

- Chương 172: Dùng Ba Người

- Chương 173: Nhân Tuyển

- Chương 174: Đường Sống Trong Chỗ Chết

- Chương 175: Cần Các Ngươi Để Làm Gì?

- Chương 176: Thời Kì Giáp Hạt

- Chương 177: Trước Khi Lên Chiến Trường

- Chương 178: Chỉ Dạy

- Chương 179: Nhạc Vương Gia

- Chương 180: Về Núi

- Chương 181: Đánh Cược

- Chương 182: Lời Nói Sắc Bén

- Chương 183: Giải Phẫu

- Chương 184: Bố Cáo Thiên Hạ

- Chương 185: Trưởng Thành

- Chương 186: Động Đất (1)

- Chương 187: Động Đất (2)

- Chương 188: Động Đất (3)

- Chương 189: Động Đất (4)

- Chương 190: Ngày Sau Đó

- Chương 191: Xem Mình Là Nam Nhân

- Chương 192: Bộ Tộc Mộc Hạ

- Chương 193: Đột Phá!

- Chương 194: Lời Đồn Nổi Lên!

- Chương 195: Hiện Thực

- Chương 196: Nhận Được Thật Tâm

- Chương 197: Trở Về

- Chương 198: Trở Về (2)

- Chương 199: Tâm Tư Của Chu Tri Tiếu

- Chương 200: Đồng Giường

- Chương 201: Đại Hòa Thượng

- Chương 202: Trang Chu Mộng Hồ Điệp?

- Chương 203: Vẫn Là Giấc Mộng Trang Chu?

- Chương 204: Tìm Đường

- Chương 205: Đoán Lo Trước Lo Sau

- Chương 206: Đi Vào Giấc Mộng

- Chương 207: Tìm Bùa Hộ Mệnh

- Chương 208: Tìm Đường Trở Về

- Chương 209: Trở Về

- Chương 210: Lá Thư

- Chương 211: Chuyện Sau Đó

- Chương 212: Người Chưa Đi, Trà Đã Lạnh

- Chương 213: Phúc Thọ, Báo Ứng

- Chương 214: Trang Gia Xuất Hiện

- Chương 215: Phụ Tử Xung Đột

- Chương 216: Không Bằng Heo Chó

- Chương 217: Chó Cắn Chó

- Chương 218: Trảm

- Chương 219: Hoàng Thượng Triệu Kiến

- Chương 220: Đàm Hôn Luận Gả

- Chương 221: Rời Khỏi Triều Đình

- Chương 222: Khiêu Khích

- Chương 223: Hậu Quả Của Khiêu Khích

- Chương 224: Cửa Ải Cuối Năm Lai Khách

- Chương 225: Cơm Tất Niên

- Chương 226: Quà Cưới Khắp Thành

- Chương 227: Muốn Trở Về? Ăn Năn Đi

- Chương 228: Đồ Cưới

- Chương 229: Đại Hôn (1)

- Chương 230: Đại Hôn (2)

- Chương 231: Phiên Ngoại 1: Trở Về

- Chương 232: Phiên Ngoại 2: Hoàn

Table of Contents

Mục lục

Chương 1: Hỏng Bét

Chương 2: Di Nương Cùng Thứ Nữ

Chương 3: Hưng Sư Vấn Tội

Chương 4: Dựa Thế Rời Nhà

Chương 5: Lòng Người Ấm Áp

Chương 6: Khê Thủy Trấn

Chương 7: Nhược Nhưng Không Khiếp

Chương 8: Đào Hầm Từng Bước Một

Chương 9: Tính Toán Của Mỗi Người

Chương 10: Mồi Này, Ngươi Ăn Hay Không?

Chương 11: Thông Minh Và Tự Cho Là Thông Minh

Chương 12: Đường Ra

Chương 13: Kết Thúc

Chương 14: Sinh Mạng Mới

Chương 15: Khởi Đầu Mới

Chương 16: Nơi Đặt Chân

Chương 17: Hai Người Thành Ba Người

Chương 18: Kiếm Tiền

Chương 19: Tìm Đường Đi Khác

Chương 20: Tiêu Tiền Như Nước

Chương 21: Tỷ Tỷ, Tỷ Còn Có Đệ

Chương 22: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 23: Luống Cuống Tay Chân

Chương 24: Gặp Nạn

Chương 25: Ân Nhân Cứu Mạng

Chương 26: Khả Năng Mới

Chương 27: Lại Gặp Nhau

Chương 28: Báo Ân

Chương 29: Bạch Chiêm

Chương 30: Đông Đi Xuân Đến

Chương 31: Tặng Người

Chương 32: Có Tiền

Chương 33: Bạch Công Tử Bất Mãn

Chương 34: Khả Nghi

Chương 35: Bại Lộ

Chương 36: Cửa Hàng Mới

Chương 37: Thoả Thuận Hai Bên

Chương 38: Tiếp Tục Nghi Ngờ

Chương 39: Hiểu Biết

Chương 40: Chúc Mừng

Chương 41: Hoàn Cảnh Khiến Con Người Trở Nên Bất Đồng

Chương 42: Đến Liễu Gia

Chương 43: Bệnh Của Liễu Tam

Chương 44: Tâm Tư Minh Bạch

Chương 45: Liễu Tứ Tiểu Thư Tìm Người

Chương 46: Chuyện Xấu

Chương 47: Từng Người Giở Trò Xấu

Chương 48: Giả Bộ Hồ Đồ Không Biết Gì

Chương 49: Tự Loạn Đầu Trận Tuyến

Chương 50: Chuyển Nhà, Chung Sống

Chương 51: Lợi Dụng Hay Bị Lợi Dụng?

Chương 52: Lên Tuyết Thiên Sơn

Chương 53: Theo Đuôi Tới

Chương 54: Bí Mật Bại Lộ

Chương 55: Tâm Động

Chương 56: Đồng Hành Trong Gió Tuyết

Chương 57: Sinh Tử Do Trời

Chương 58: Tâm Tư? Tình Ý

Chương 59: Khúc Mắc

Chương 60: Phát Sinh Biến Cố

Chương 61: Cùng Cưỡi Ngựa

Chương 62: Bán Con

Chương 63: Sống Sót

Chương 64: Ném Vào Lửa Đi!

Chương 65: Tìm Nơi Nương Tựa

Chương 66: Quan Đến, Người Đi

Chương 67: Ta Là Đại Phu, Như Vậy Là Đủ Rồi

Chương 68: Trở Về Trang Gia

Chương 69: Không Biết Xấu Hổ

Chương 70: Goá Chồng Trước Khi Cưới

Chương 71: Trang Thư Đình Đến

Chương 72: Bái Tế

Chương 73: Thi Cử

Chương 74: Thành Toàn

Chương 75: Hối! Hận! Quá!

Chương 76: Ngươi Cứ Việc Mắng, Ta Nhận!

Chương 77: Đưa Người Lên Kiệu Hoa

Chương 78: Hiệu Thuốc

Chương 79: Ngoài Ý Muốn

Chương 80: Khai Phúc

Chương 81: Nữ Nhân Khó Xử Nữ Nhân

Chương 82: Ngọt

Chương 83: Đáng Giá?

Chương 84: Nuốt Vàng!

Chương 85: Lấy Vàng

Chương 86: Y Thuật Mới

Chương 87: Đổng Gia Xuất Hiện

Chương 88: Lợi Ích Gia Tộc

Chương 89: Đến Liễu Gia

Chương 90: Trước Giải Phẫu

Chương 91: Giải Phẫu

Chương 92: Không Hiểu Thì Phải Học Hỏi

Chương 93: Sợ Sao?

Chương 94: Ta Muốn Học Y

Chương 95: Bệnh Truyền Nhiễm

Chương 96: Tình Huống Hỏng Bét

Chương 97: Yêu Đi

Chương 98: Thánh Chỉ Đến

Chương 99: Một Phong Thư

Chương 100: Lời Đồn Về Nữ Phù Thủy

Chương 101: Tốt Xấu

Chương 102: Đổng Minh Đức Chịu Chết

Chương 103: Bạch Chiêm Tức Giận

Chương 104: Giá Trị

Chương 105: Bạch Chiêm Tính Kế

Chương 106: Đưa Người Vào Quặng Sắt

Chương 107: Đánh Ngất Rồi Mang Đi

Chương 108: Lão Thái Thái Vô Sỉ

Chương 109: Liễu Tam Bệnh Nặng

Chương 110: Ám Sát

Chương 111: Ngọt Ngào

Chương 112: Bộc Phát!

Chương 113: Sấm Dậy Hoàng Cung

Chương 114: Quyết Định Của Hoàng Đế

Chương 115: Hoạn Nạn Gặp Chân Tình

Chương 116: Đổng Gia

Chương 117: Gặp Mặt Nhị Lão

Chương 118: Dạy Dỗ Nghiệt Tử

Chương 119: Đổng Gia Tam Lang

Chương 120: Không Phải Cứ Họ Đổng Thì Sẽ Nhận Thân Thích

Chương 121: Tiến Cung

Chương 122: Đưa Ra Quyết Định

Chương 123: Trở Lại Đổng Gia

Chương 124: Nam Đài Phủ

Chương 125: Tiếp Nhận

Chương 126: Việc Hôn Nhân

Chương 127: Cự Thân

Chương 128: Thu Đồ Đệ, Mở Y Quán

Chương 129: Y Quán Cùng Tế

Chương 130: Mổ Bụng Lấy Thai Nhi

Chương 131: Truyền Máu

Chương 132: Trong Lúc Vô Hình Đã Có Thứ Gì Đó Thay Đổi

Chương 133: Cập Kê

Chương 134: Nửa Đêm Cầu Chữa Bệnh

Chương 135: Cứu Người

Chương 136: Gió Nổi Lên

Chương 137: Nhà Có Sói Và Hổ

Chương 138: Lời Ước Định

Chương 139: Tìm Nơi Nương Tựa

Chương 140: Người Bạch Gia

Chương 141: Bạch Gia, Bạch Chính Thụ

Chương 142: Có Chuyện

Chương 143: Còn Sống Hay Đã Chết

Chương 144: Cầu Cứu

Chương 145: Mất Trưởng Tử

Chương 146: Bạch Chiêm Bị Bệnh

Chương 147: Căn Nguyên

Chương 148: Bị Bắt

Chương 149: Thịnh Nộ!

Chương 150: Thế Giới Động Vật

Chương 151: Sát Khí Khắp Nơi

Chương 152: Vây Giết!

Chương 153: Gặp Nhau!

Chương 154: Phù Thủy, Thì Như Thế Nào?

Chương 155: Bị Tật!

Chương 156: Ngươi Còn Hỏi Vì Sao?

Chương 157: Trong Cung

Chương 158: Cách Phòng Thủ Tốt Nhất Là Tấn Công

Chương 159: Người Nào Hạ Vũ Khí, Không Giết!

Chương 160: Một Kiếm Giết Ba Hoàng Tử!

Chương 161: Giao Phong

Chương 162: Thà Giết Lầm Còn Hơn Bỏ Sót!

Chương 163: Lời Khó Nghe

Chương 164: Lại Giết Người

Chương 165: Kế Vị Đi!

Chương 166: Chuyện Tiếp Theo

Chương 167: Có Rất Nhiều Người Nguyện Ra Sức Vì Hắn

Chương 168: Giám Quốc?

Chương 169: Giám Quốc! (2)

Chương 170: Lui Hay Không Lui

Chương 171: Nàng Sợ Cái Gì!

Chương 172: Dùng Ba Người

Chương 173: Nhân Tuyển

Chương 174: Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 175: Cần Các Ngươi Để Làm Gì?

Chương 176: Thời Kì Giáp Hạt

Chương 177: Trước Khi Lên Chiến Trường

Chương 178: Chỉ Dạy

Chương 179: Nhạc Vương Gia

Chương 180: Về Núi

Chương 181: Đánh Cược

Chương 182: Lời Nói Sắc Bén

Chương 183: Giải Phẫu

Chương 184: Bố Cáo Thiên Hạ

Chương 185: Trưởng Thành

Chương 186: Động Đất (1)

Chương 187: Động Đất (2)

Chương 188: Động Đất (3)

Chương 189: Động Đất (4)

Chương 190: Ngày Sau Đó

Chương 191: Xem Mình Là Nam Nhân

Chương 192: Bộ Tộc Mộc Hạ

Chương 193: Đột Phá!

Chương 194: Lời Đồn Nổi Lên!

Chương 195: Hiện Thực

Chương 196: Nhận Được Thật Tâm

Chương 197: Trở Về

Chương 198: Trở Về (2)

Chương 199: Tâm Tư Của Chu Tri Tiếu

Chương 200: Đồng Giường

Chương 201: Đại Hòa Thượng

Chương 202: Trang Chu Mộng Hồ Điệp?

Chương 203: Vẫn Là Giấc Mộng Trang Chu?

Chương 204: Tìm Đường

Chương 205: Đoán Lo Trước Lo Sau

Chương 206: Đi Vào Giấc Mộng

Chương 207: Tìm Bùa Hộ Mệnh

Chương 208: Tìm Đường Trở Về

Chương 209: Trở Về

Chương 210: Lá Thư

Chương 211: Chuyện Sau Đó

Chương 212: Người Chưa Đi, Trà Đã Lạnh

Chương 213: Phúc Thọ, Báo Ứng

Chương 214: Trang Gia Xuất Hiện

Chương 215: Phụ Tử Xung Đột

Chương 216: Không Bằng Heo Chó

Chương 217: Chó Cắn Chó

Chương 218: Trảm

Chương 219: Hoàng Thượng Triệu Kiến

Chương 220: Đàm Hôn Luận Gả

Chương 221: Rời Khỏi Triều Đình

Chương 222: Khiêu Khích

Chương 223: Hậu Quả Của Khiêu Khích

Chương 224: Cửa Ải Cuối Năm Lai Khách

Chương 225: Cơm Tất Niên

Chương 226: Quà Cưới Khắp Thành

Chương 227: Muốn Trở Về? Ăn Năn Đi

Chương 228: Đồ Cưới

Chương 229: Đại Hôn (1)

Chương 230: Đại Hôn (2)

Chương 231: Phiên Ngoại 1: Trở Về

Chương 232: Phiên Ngoại 2: Hoàn